Vũ Trụ Xoắn
Author: Dolores Cannon
Date: 0101-01-01 00:00:00+00:00
Description: eBook gồm có: Vũ Trụ Xoắn Quyển 1 Vũ Trụ Xoắn Quyển 2 Vũ Trụ Xoắn Quyển 3
Publisher: www.dtv-ebook.com
Rights: Copyrights as per source stories

MỤC LỤC

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

PHẦN 1 ĐI TÌM KIẾM NGƯỜI KẾ NHIỆM

CHƯƠNG 1 LINDA VÀ BARTHOLOMEW XUẤT HIỆN

CHƯƠNG 2 BÀI HỌC BẮT ĐẦU

CHƯƠNG 3 CÁC THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG

PHẦN 2 TIẾP TỤC TỪ “NHỮNG NGƯỜI BẢO HỘ”

CHƯƠNG 4 NHỮNG BẢN GHI ÂM JANICE BỊ LÃNG QUÊN

CHƯƠNG 5 HÀNH TINH LƯU TRỮ TRI THỨC

PHẦN 3 NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN CỦA TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG 6. LỤC ĐỊA ATLANTIS

CHƯƠNG 7 SỰ BÍ ẨN CỦA CÁC KIM TỰ THÁP

CHƯƠNG 8 NHỮNG BÍ ẨN CHƯA ĐƯỢC GIẢI THÍCH

PHẦN 4 RUNG ĐỘNG, TẦN SỐ, VÀ MỨC ĐỘ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 9 SỰ THỨC TỈNH

CHƯƠNG 10 NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ “NHÀ”

PHẦN 5 SIÊU HÌNH HỌC HAY VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

CHƯƠNG 11 VŨ TRỤ SONG SONG

CHƯƠNG 12 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ HỖ TRỢ

CHƯƠNG 13 SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KHIỂN NĂNG LƯỢNG NGUỒN

CHƯƠNG 14 SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI

CHƯƠNG 15 NGƯỜI CƠ KHÍ

CHƯƠNG 16 NGUỒN/THƯỢNG ĐẾ

LỜI GIỚI THIỆU

Tôi rất khuyến khích bạn đọc Những Người Bảo Hộ (The Custodians) trước khi tiếp cận quyển này, vì đây là phần tiếp theo của quyển đó. Những Người Bảo Hộ ghi chép lại toàn bộ công việc của tôi về các vụ UFO/bắt cóc từ năm 1986, bao gồm cả các nghiên cứu của tôi từ cấp độ đơn giản đến phức tạp. Tôi phát hiện ra rằng các vụ bắt cóc hoặc chứng kiến chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi nghiên cứu sâu hơn, tôi có được các thông tin phức tạp hơn. Khi Những Người Bảo Hộ được biên soạn, tôi nhận ra lượng thông tin sẽ là quá lớn để dẫn từ các vụ UFO đến lĩnh vực Siêu hình. Đó là lúc tôi quyết định giữ lại một số thông tin để đưa vào quyển tiếp theo trong bối cảnh các thông tin phức tạp hơn. Kết quả, quyển Vũ Trụ Xoắn 1 ra đời.

Tôi đang giả định rằng (mà có thể không chính xác), vào thời điểm người đọc đạt đến điểm này trong tác phẩm của tôi, họ sẽ cảm thấy quen thuộc với hình ảnh tôi là một người nghiên cứu về sự huyền bí thông qua sử dụng thuật thôi miên. Tôi bắt đầu sử dụng thuật thôi miên từ những năm 1960 với các phương pháp cũ. Sau khi có gia đình, tôi trở lại với công việc này vào năm 1979. Sau đó, tôi muốn nghiên cứu sâu hơn về thuật hồi quy tiền kiếp để trị liệu, vì vậy tôi đã nghiên cứu các phương pháp cảm ứng mới và nhanh hơn, sử dụng hình ảnh và hình ảnh hóa. Qua nhiều năm nghiên cứu và trị liệu, tôi đã phát triển được kỹ thuật của riêng mình, chỉ sử dụng thuật thôi miên. Đây là phương pháp mà tôi có thể khai thác được vô số thông tin bằng cách giao tiếp trực tiếp với Siêu Thức (subconscious mind).

Bằng phương pháp này, các thực thể khác thường sẽ tận dụng trạng thái thôi miên sâu của đối tượng nghiên cứu để giao tiếp. Điều này vẫn đang tiếp tục sau hơn 20 năm, khiến lượng thông tin mà tôi thu thập được vô cùng khổng lồ. Tôi sẽ sử dụng các thông tin này để đưa vào các cuốn sách sắp tới. Tôi đã được báo rằng tôi vượt qua các bài kiểm tra và sẽ được phép hỏi bất cứ câu hỏi nào tôi muốn. Đó là vì tôi đã luôn trung thực với các ghi chép, không sửa đổi nó. Vì tôi xem bản thân là một người ghi chép lại, một nhà nghiên cứu tâm lý, và nghiên cứu các kiến thức “bị đánh mất”. Do đó, công việc nghiên cứu này là không có hồi kết.

Bạn đọc sẽ để ý các nghiên cứu của tôi rằng các thực thể khác sử dụng từ vựng có trong Siêu Thức của chủ thể, để cung cấp các phép loại suy trong nỗ lực giải thích những điều không thể giải thích theo cách mà con người có thể hiểu được. Vì vậy họ thường sử dụng những từ không chuẩn tiếng Anh. Họ sẽ tạo ra các từ gần với các danh từ và động từ mà họ có thể tìm thấy trong Siêu Thức của chủ thể. Dù gì đi nữa, đó là cách mà họ đã làm và nó hiệu quả, chúng ta có thể hiểu được những gì họ đang cố gắng truyền đạt.

- Dolores Cannon

99,9999% những gì ảnh hưởng đến thực tế của chúng ta sẽ không thể bị phát hiện bởi các giác quan của chúng ta. Con người phải học cách nghĩ cho chính mình, thay vì làm theo một cách mù quáng những gì mình đã được dạy.

- Buckminster Fuller

Con đường duy nhất để khám phá ra các giới hạn của cái có thể là hãy liều lĩnh tiến vào cái không thể.

- Arthur C. Clarke

PHẦN 1
ĐI TÌM KIẾM NGƯỜI KẾ NHIỆM

CHƯƠNG 1
LINDA VÀ BARTHOLOMEW XUẤT HIỆN

Ban đầu tôi định đưa câu chuyện của Linda vào Những Người Bảo Hộ, nhưng cuốn sách đó đã phát triển đến mức tôi phải bỏ phần này ra. Cơ duyên của cuộc gặp gỡ và làm việc với Linda có nhiều âm bội (overstones) kỳ lạ và bất thường. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại buổi diễn thuyết đầu tiên của tôi ở Little Rock, Arkansas, vào mùa hè năm 1989. Cuốn đầu tiên của Cuộc trò chuyện với Nostradamus đã được in, và tôi bắt đầu các chương trình quảng bá cho cuốn sách với các buổi hội thảo và ký tặng sách. Sau bài nói của tôi, Linda là một trong các khán giả đã mua một cuốn sách và đứng xếp hàng để xin chữ ký.

Khi tôi ký vào cuốn sách của cô ấy, cô ấy đưa cho tôi danh thiếp và nói nếu tôi muốn trao đổi sâu hơn thì cô ấy sẽ đến gặp tôi. Cô ấy có vẻ ý thức được và không nói gì nhiều vào lúc đó. Tôi cũng nhận được danh thiếp hoặc tên và thông tin liên lạc của các khán giả khác trên các mảnh giấy. Một vài người nói rằng họ đã từng gặp UFO. Tôi đều ghi lại trên danh thiếp hoặc mẩu giấy của họ và thề sẽ tìm đến họ đầu tiên vì lúc đó tôi đang nghiên cứu UFO với Lou Farish ở Arkansas. Nhưng tôi đã sớm nhận ra rằng tôi không có đủ thời gian để gặp tất cả bọn họ.

Trước đây, tôi luôn cố gắng tiếp cận bất kỳ ai mong muốn tham gia giải pháp thôi miên hồi quy tiền kiếp, vì tôi không biết nó quan trọng với họ như thế nào. Sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, các phát súng bắt đầu, và tôi sớm nhận ra, mọi thứ sẽ không còn đơn giản được nữa. Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ trở lại với nhịp độ bình thường như trước. Tôi không còn đủ thời gian để gặp và nói chuyện với tất cả mọi người, chứ đừng nói là thấy nuối tiếc cho họ. Tôi đã nghĩ rằng họ đa phần chỉ tò mò về những trải nghiệm hơn là đi tìm câu trả lời cho các vấn đề trong cuộc sống của họ. Khi cất danh thiếp và các mẩu liên lạc vào trong ví, tôi đã thực sự nghĩ sẽ sớm liên hệ họ để thực hiện nghiên cứu. Danh thiếp của Linda cũng ở trong số này. Và tôi đã nhanh chóng bị cuốn vào những sự kiện, còn Linda thì không phải là một trường hợp độc lập, mà chỉ như một khuôn mặt mờ ảo trong đám đông của rất nhiều người.

Vài tháng sau tôi trở lại Little Rock trong các buổi nói chuyện khác, và có buổi làm việc đầu tiên với Janice. Tôi đã đặc biệt sắp xếp để gặp cô ấy vì cô ấy nghĩ rằng mình có trải nghiệm với UFO, và tôi sớm phát hiện ra rằng trường hợp của cô ấy cần được nghiên cứu thêm. Tôi đã sắp xếp làm việc với cô ấy mỗi lần lái xe 4 giờ để tới Little Rock (Câu chuyện về những điều tuyệt vời mà chúng tôi phát hiện được ghi lại trong Những Người Bảo Hộ, và phần thứ hai của cuốn sách này).

Tình cờ, tôi phát hiện ra rằng Linda là bạn của Janice và cô ấy nói rằng Linda rất thất vọng vì tôi chưa bao giờ liên lạc với cô ấy. Tôi đã giải thích tình huống cho Janice: rằng tôi quá tải với các lời đề nghị được gửi đến qua điện thoại và thư. Vì vậy tôi phải lựa chọn rất kỹ những người mà tôi muốn nghiên cứu. Janice nói rằng Linda rất muốn gặp tôi, khiến tôi phải cố gắng miễn cưỡng sắp xếp một cuộc hẹn trong chuyến đi tiếp theo tới Little Rock vào mùa đông năm 1989. Tôi miễn cưỡng vì tôi biết mình sẽ rất bận rộn. Tôi đã lên lịch nhiều buổi làm việc cho bài nói chuyện, và với kinh nghiệm đã có, tôi biết sẽ có nhiều người muốn thức cả đêm để tới. Mặc dù quá lo lắng với lịch làm việc quá tải với quá nhiều người chỉ liên hệ vì sự tò mò, tôi tôn trọng Janice và đã đồng ý gặp Linda. Lúc đó, tôi chắc chắn không mong đợi gì từ cuộc gặp này, chắc chắn không phải là một mối quan hệ kéo dài.

Mỗi lần đến Little Rock, tôi ở nhà Patsy, bạn tôi, và cô ấy cho phép tôi thiết lập các buổi trị liệu tại đây. Sự riêng tư luôn được đảm bảo vì Patsy ra ngoài làm việc. Khi Linda đến, chúng tôi ngồi trong phòng khách của Patsy và nói chuyện. Cô ấy là một người phụ nữ hấp dẫn, có lẽ tầm 40 tuổi. Trang phục chỉnh tề, mái tóc hấp dẫn, dường như cô không phải là kiểu người (nếu có một kiểu như vậy) muốn tìm hiểu về hồi quy kiếp trước. Cô là doanh nhân, có cửa hàng thú cưng riêng. Con cái đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Cô nói năng nhẹ nhàng, không phải kiểu người theo đuổi những giấc mơ nhàn rỗi hay mơ mộng, cô sống một cuộc sống đầy bận rộn.

Khi cô ấy nghe về buổi nói chuyện đầu tiên của tôi, cô ấy cảm thấy chắc chắn phải đến nghe, mặc dù cô ấy không thực sự có hứng thú với Nostradamus. Cô nói rằng cô đã cảm thấy một luồng không khí rất hào hứng trong buổi nói chuyện dù không thể hiểu nguyên nhân tại sao. Khi ngồi dưới ghế khán giả tối hôm ấy, cô nói với chồng rằng cô cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ không thể kiềm lại được và cô ấy phải đến nói chuyện với tôi. Tuy vậy, cô ấy đã quá ngại để tiếp cận tôi, nên trong lúc đứng xếp hàng chờ xin chữ ký, cô đã luôn tranh luận với chính mình về việc nên nói gì với tôi. Cô không biết nó sẽ đi tới đâu. Chồng cô động viên cô, rằng nếu cô đã cảm thấy điều gì đó rất thôi thúc, cô nên nói ra với tôi. Nhưng đến lúc gặp tôi, cô chỉ đưa danh thiếp và nói muốn được trao đổi với tôi. Tất nhiên, lúc đó cô ấy không biết tôi đã nghe những lời như vậy từ không biết bao nhiêu người. Cuộc trao đổi của chúng tôi đã kết thúc nhanh chóng và khi cô ấy rời khỏi khán phòng, tôi bỏ danh thiếp của cô và những người khác trong ví, và quên luôn việc này cho đến khi định mệnh mang chúng tôi đến với nhau trong phòng khách nhà Patsy.

Khi tôi hỏi Linda về lý do cô ấy muốn được thôi miên hồi quy, cô ấy không thể trả lời. Cô không có nhu cầu tìm kiếm câu trả lời cho bất kỳ vấn đề nào hay tò mò về kiếp trước, mà là một sự thôi thúc không ngừng nghỉ về thứ gì đó cô ấy phải đưa cho tôi nhưng cô ấy hoàn toàn không thể biết được đó là gì. Cô mơ hồ nghĩ rằng có thể là thứ gì đó liên quan đến Nostradamus vì tôi quan tâm đến anh ấy. Thời điểm đó tôi đã làm việc với nhiều người để hoàn thành dự án và có thêm hai quyển của Trò chuyện với nhà tiên tri Nostradamus vì vậy tôi thực sự không nghĩ là tôi cần thêm một người mới, nhất là trong trường hợp này cô ấy cách tôi tận bốn giờ lái xe. Cô ấy cũng không hề biết gì về các dự án khác mà tôi đang thực hiện, vì vậy cô ấy hoàn toàn không tìm thấy mối liên hệ nào với việc cô ấy đang ngồi đây.

Tôi thở dài, nghĩ rằng hồi quy có thể sẽ chỉ tiến tới một kiếp trước đơn giản, trần tục không có gì quan trọng, ngoài việc giúp cô ấy. Tôi đã thực hiện nhiều lần việc này mấy ngày vừa rồi, và tôi thực sự không có tâm trạng để làm thêm một lần nữa. Tôi mới bị đau họng, và năng lượng đã giảm sút nhiều sau chuyến đi. Mặc dù rất mệt, tôi biết rằng tôi phải làm việc này cho cô ấy. Khi chúng tôi bắt đầu, tôi hoàn toàn không mong đợi gì, chẳng mấy chốc tôi đã trở nên ngạc nhiên và sau đó là hoàn toàn kinh ngạc. Đó thực sự là cảm giác vượt quá mong đợi khi khám phá ra cả một sân khấu được phô bày bởi các thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Tôi đã sử dụng phương pháp cảm ứng thôi miên bình thường để đưa Linda vào kiếp trước. Khi cô ấy bước vào, giọng cô ấy rất thoải mái và nhỏ nhẹ, rất khó nghe. Kinh nghiệm cho tôi biết giọng cô ấy sẽ to hơn khi chúng tôi nói chuyện. Cô ấy nhìn thấy những chiếc lá trên mặt đất và biết mình đang ở trong một khu rừng, nhưng thật ngạc nhiên khi biết mình đang ở trong cơ thể một người đàn ông. Cô ấy đi đôi bốt cao đến đầu gối với áo sơ mi tay dài. Cô là một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi với mái tóc dài lượn sóng màu nâu với râu và ria mép. Đôi mắt màu xanh trong suốt. Anh đang bận chặt gỗ trong khu rừng gần nhà và việc này có vẻ làm khó cho Linda. “Tôi đang có cảm giác là tôi không thực sự phải làm việc này và những người khác sẽ làm cho tôi. Nhưng tôi lại thích làm vì tôi đơn độc và tôi thích cái cảm giác hứng khởi khi được làm việc.”

Tôi đề nghị cô ấy nhìn quanh nơi cô đang sống. “Đó là một lâu đài, với một cây cầu và cờ bay trên các bức tường. Cha tôi là vua."

D: Thành ra, cô thực sự không cần phải chặt gỗ, nhỉ?

L: Không, nhưng nó rất vui. Nó khiến tôi thấy thoải mái. (Yên lặng) Mọi người nghĩ tôi điên.

D: Tại sao họ nghĩ vậy?

L: Bởi vì tôi thích làm việc nên tôi không thích cuộc sống hoàng gia. Thật là tuyệt vời. Khi chúng ta làm việc với đôi tay của mình, chúng ta cảm thấy một cảm giác hoàn thành công việc mà không có gì khác có thể mang lại cho bạn.

Tên anh ta là Bartholomew và anh ta sống trong lâu đài cùng với gia đình, và nhiều người khác, kể cả người hầu. "Đó là một cộng đồng khá lớn. Tất cả họ đều sống trong thành."

D: Ít nhất anh không cảm thấy cô đơn nữa phải không?

L: Ồ, vâng. Họ không quan tâm đến tôi. Họ không biết tôi muốn học gì. Họ đâu có quan tâm đến kiến thức. Tôi thấy hạnh phúc theo cách riêng của tôi.

Tình hình ở chỗ anh ta không ổn. Có mối nguy, và họ đang phải ở gần những bức tường của lâu đài.

L: Nông dân muốn nổi loạn. Họ bị đối xử không tốt, nên nếu tôi muốn ra ngoài thì phải có người hộ tống.

D: Cha anh nghĩ gì về điều này?

L: Đó là lỗi của ông ấy. Ông ta không tốt. Ông ta không muốn giúp họ. Ông ta chỉ sử dụng họ để làm lợi cho ông thôi.

D: Anh nói là anh quan tâm đến kiến thức. Có loại kiến thức nào mà anh thực sự hứng thú không?

L: Vâng. Tôi thích nghiên cứu các ngôi sao. Vũ trụ. Và đó là lý do tại sao mọi người nghĩ tôi điên.

Tất nhiên. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh ta đang nói về thiên văn học hay chiêm tinh học.

D: Vào thời của anh, mọi người nhận thức về các ngôi sao như thế nào?

L: Như chỉ là những mảnh nhỏ của mặt trăng.

D: Không có ai thích nghiên cứu các ngôi sao hay sao?

L: Có một người. Ông ấy là bạn tôi.

D: Ông ấy có phải là người giúp anh học không?

L: Vâng. Ông ấy biết. Ông ấy không đến từ nơi này. Nhưng ông ấy rất già, và ông ấy sẽ sớm rời xa tôi.

D: Nhưng có lẽ ông ấy có thể truyền đạt kiến thức của mình.

L: Vâng, đó là những gì ông ấy đang làm. Và đó là một trách nhiệm rất lớn mà tôi phải thực hiện khi ông ấy ra đi. Rồi sẽ đến lượt tôi. Tôi phải học và truyền đạt nó để nó không bị mất đi. Nó không được mất đi.

D: Loại kiến thức gì về các ngôi sao vậy?

L: Đó là kiến thức về vũ trụ. Tất cả các sáng tạo của Chúa, không chỉ Trái đất này. Mà là của rất, rất nhiều, rất nhiều vũ trụ và các ngôi sao ở rất xa mà con người chúng ta thậm chí không thể hình dung được. Bạn tôi đã đến nhiều nơi, và ông ta đã đến đây để tặng tôi kiến thức này với hy vọng rằng tôi sẽ trao nó cho những người ở tương lai để họ không phải sợ hãi.

D: Anh nói ông bạn già của anh đến từ một nơi khác?

L: Vâng, ông ấy đến từ Pleiades.

D: Thật sao?

Bây giờ thì tôi đã thực sự chú tâm. Đây không phải là một buổi hồi quy đơn giản.

D: Đó là đâu?

Tôi biết đó là một chòm sao, nhưng tôi muốn nghe anh ấy nói.

L: Đó là ... trong Dải Ngân hà. Rất xa.

D: Anh không thấy điều đó là bất khả thi?

L: Không. Ông ta đến đây theo một chùm sáng ... (khó hiểu) rất khó để tôi có thể hiểu được.

D: Tôi nghĩ sẽ hiểu được thôi. Anh có thấy khó tin vào lần đầu tiên gặp người đàn ông này?

L: Không. Tôi đã biết họ là như vậy. Có nhiều thứ được tạo ra mà con người chúng ta không hiểu. Chúng ta chỉ có thể cảm thấy họ, trong trái tim của chúng ta.

D: Người đàn ông này trông như thế nào?

L: Ông ấy rất già. Ông ta còng xuống, mái tóc trắng và mặc áo choàng. Một ông già rất đơn giản.

D: Ông ấy sống ở đâu?

L: Tôi không biết. Ông ấy chỉ đến, bất cứ khi nào, ông ấy tìm đến tôi.

D: Làm sao ông ta làm được điều đó?

L: Tôi không biết. Lúc đầu, tôi nghĩ ông ấy có ma thuật, nhưng tôi không nghĩ điều đó đúng. Tôi nghĩ rằng ông ấy có sức mạnh mà tôi không hiểu được vào lúc này, bởi vì trí tuệ của tôi chưa đủ tiến bộ để tôi hiểu.

D: Vào thời của anh, mọi người quan niệm về phép thuật như thế nào?

L: Đó cũng là một cách sống. Có những pháp sư, nhưng đều là giả. Cha tôi đặt niềm tin lớn vào những người này. Nhưng họ không phải.

D: Có vẻ như ông ấy sẽ quan tâm đến bạn của anh.

L: Không, bởi vì tôi không thể nói với họ về người đàn ông này. Sự tồn tại của ông ta sẽ bị đe dọa.

D: Anh học với người đàn ông này lâu chưa?

L: Tôi đã học được năm năm rồi. Tôi đã ... hai mươi tuổi.

D: Anh nghĩ gì khi ông ấy đến với anh lần đầu tiên?

L: Tôi đã nghĩ, "Tại sao lại là tôi? Tôi cần yên ổn. Tôi không cần điều này." (Hồi tưởng) Tôi đang ngồi trong rừng dưới gốc cây, chiêm nghiệm về cuộc đời mình. Và khi tôi mở mắt ra, ông ta đứng ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi ông ta là ai. Ông ta nói: "Tôi đã đến từ một nơi rất xa để chỉ cho cậu những điều cậu không thể hình dung được." Vì vậy, tôi nói với ông ta, "Tại sao ông nghĩ rằng tôi muốn học những điều này?" Và ông ấy nói với tôi, "Bởi vì nó đã được định sẵn. Và vì vậy, cậu sẽ học được."

D: Như thể anh không có sự lựa chọn nào khác.

L: Đó là những gì tôi nói với ông ấy. "Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mà tôi thích." Và ông ấy nói với tôi, "Vâng, và cậu sẽ thích học thôi."

D: Ông ấy có vẻ là một người đàn ông thú vị. (Cô ta cười thầm). Ông ấy mất bao lâu để thuyết phục anh?

L: Không. Tôi đã biết mọi chuyện sẽ như vậy.

D: Mặc dù vậy vẫn lạ quá. Ông ta đã đến được năm năm nay, dù cho anh đi đâu?

L: Vâng. Ông ta đến mỗi ngày. Ông ấy không cho tôi nghỉ ngơi, bởi vì có quá nhiều thứ tôi phải biết. Ông ta bảo tôi phải tìm một thần đồng khi ông ta ra đi, người trẻ hơn tôi rất nhiều. Bằng cách đó, kiến thức này sẽ sống. Tôi không thể viết nó ra được.

D: Tại sao không?

L: Vì nếu tôi viết nó ra, nguy cơ bị hủy đi là rất lớn. Nó phải là dạng kiến thức sống truyền từ đời này qua đời khác. Và chỉ được lựa chọn một người để truyền đạt kiến thức này. Tôi cảm thấy rất biết ơn và may mắn được chọn.

D: Thật là một trách nhiệm lớn lao.

L: Và cũng là một vinh hạnh lớn lao, trong thâm tâm tôi đã cảm thấy sức nặng của vinh dự này.

D: Vậy là anh phải nhớ những gì ông ta truyền đạt mà không được viết ra?

L: Không, tôi không thể viết nó ra. Nó sẽ được lưu trữ trong tâm trí tôi, và khi tôi tìm thấy thần đồng kế nhiệm mình, nó sẽ được gợi lại như là ma thuật vậy. Nó sẽ đến trong một trình tự nhất định, và người kế nhiệm sẽ hiểu chính xác những kiến thức mà anh ta cần có. Và sau đó anh ta sẽ ghi nhớ như cách tôi đang làm. Không được phép viết ra.

D: Anh không nghĩ sẽ có rủi ro khi quên đi một vài thứ?

L: Không. Trí tuệ rất rộng lớn. Con người không hiểu hết trí tuệ.

D: Cũng có rủi ro khi truyền từ đời này sang đời khác có thể khiến thông tin bị sai lệch chứ?

L: Không, vì có thứ gì đó sẽ giữ nó nguyên vẹn trong tâm trí.

D: Tôi đang nghĩ cách mà mọi người có thể thay đổi thông tin qua nhiều giai đoạn của thời gian.

L: Nhưng nó được lưu trữ ở một nơi rất đặc biệt, và chỉ được đưa ra vào một thời điểm thích hợp. Tôi không thể nói với ai về điều này. Tôi chỉ có thể nói vào thời điểm thích hợp, và một phần trí tuệ sẽ được khai thác thông tin.

D: Nhưng nói với tôi những điều này vẫn ổn mà? (Vâng) Vì tôi không mang lại mối nguy nào cho anh cả.

L: Đúng vậy.

D: Ông ta chỉ đến đây đặc biệt để gặp anh hay ông ta đang sống trên Trái Đất?

L: Ông ta chỉ đến để gặp tôi. Tôi không nghĩ những người khác cũng được gặp ông ta. Những người khác nghe thấy tôi nói chuyện với ông ta, và đó là lý do vì sao họ nói tôi điên. Họ không thấy ông ta.

D: Ồ vậy thì thật là khó hiểu nhỉ?

L: Vâng, nhưng không sao. Tôi biết tôi không điên. Chỗ tôi rất cô lập. Không có nhiều người trong khu vực này. Chúng tôi sống rất xa các vương quốc khác.

D: Anh có từng được dạy về một tín ngưỡng tôn giáo nào không?

L: Chúng tôi chỉ tin vào … ma thuật. Lửa. Thần lửa rất quyền lực.

D: Đó có phải là từ các pháp sư không? (Vâng) Và đó có phải là lý do vì sao cha anh tin vào những thứ đó?

L: Vâng. Ông ta rất dễ bị lừa.

D: Vậy thông tin này không thể thuyết phục ông ta nhỉ?

L: Không. Ông ta không hiểu gì về những thông tin này. Ông ấy sẽ không công nhận nó. Tôi sẽ phải đi thật xa.

D: Thầy anh bảo anh như vậy sao?

L: Vâng. Khi quá trình dạy dỗ tôi hoàn thành tôi sẽ phải đi rất xa để tìm thần đồng kế nhiệm và trao lại các kiến thức này. Tôi sẽ không bao giờ quay lại khu rừng này nữa. Vì vậy tôi đang cố tận hưởng đây.

D: Anh không thể tìm thấy người phù hợp ở đây sao? (Không) Anh cảm thấy việc đi xa sẽ như thế nào?

L: Buồn lắm.

D: Anh có thừa kế ngai vàng không?

L: Không, tôi là con út. Nếu tôi là người thừa kế tôi đã không được chọn để trao sứ mệnh này.

D: Anh sẽ có các nhiệm vụ khác.

L: Vâng. Và vì tôi không mang trách nhiệm đó nên tôi có thể đi.

D: Tôi rất quan tâm đến các kiến thức mà anh đã được trao. Nhưng hãy rời khỏi cảnh này và tôi muốn anh chuyển đến một ngày quan trọng, cái ngày mà anh cho rằng có chuyện quan trọng sẽ xảy ra.

Những điều khám phá ra ở trên đã đủ lạ để chiếm ngữ toàn bộ sự chú ý của tôi, nhưng vẫn chưa đủ cho những điều sắp xảy ra.

D: (Một khoảng chờ dài) Cái gì vậy? Anh thấy cái gì?

L: (Nhấn giọng) Tôi đang ở trong vũ trụ. Tôi đang trong một chuyến tham quan.

D: Nó xảy ra như thế nào?

L: Tôi đã được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ này, để có thể đưa ra các ý kiến cho những người khác ở một nơi xa. Tôi đang di chuyển rất nhanh, nhưng nó trông không giống như vậy. Cứ như thể là tôi đang không di chuyển vậy.

D: Anh di chuyển bằng cách nào?

L: Tôi đang ở trong một … kén nhộng

D: Là cái gì?

L: Một tàu con thoi.

D: Nó có to không?

L: Không. Nó chỉ như một căn phòng nhỏ hình bầu dục. Không, một phần nhỏ hình bầu dục của ánh sáng. Và không có ai ở đây trừ tôi. Tôi không…Tôi đang không lái nó. Nó tự di chuyển.

D: Anh có đang ngồi bên trong không?

L: Tôi đang đứng đây, và tôi có thể ngồi nếu tôi muốn.

D: Vậy nó có đủ lớn để anh đứng lên không?

L: Có. Nó có một cửa sổ. Đang mở, nhưng tôi không thể đưa tay ra ngoài.

D: Tại sao?

L: Vì nó được bao phủ bởi thứ gì đó không cho tôi đi ra ngoài. Nhưng tôi có thể nhìn thấy những thứ xung quanh.

Chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần khi tôi thôi miên những người hồi quy về thời Trung Cổ. Họ không biết về gương kính, vì nó không phổ biến vào thời đó. Khi những thông tin như thế này được lặp đi lặp lại, chúng có giá trị vì đối tượng không hề biết những gì người khác đã từng chia sẻ. Đây là những điều tôi đã rút kinh nghiệm.

D: Anh đang nhìn thấy cái gì từ chỗ cửa sổ đó?

L: Tôi thấy không gian xung quanh rất tối. Rất là tối, đen như mực, và rất yên bình. Và đôi khi tôi thấy một số thứ trôi qua. Không có nhiều màu sắc, như Trái Đất. Rất đen và xám. Không có màu sắc gì nhiều.

D: Anh thấy thứ gì trôi qua?

L: Tôi thấy những hình dạng…đôi khi như là đá đen.

D: Làm sao mà anh vào được cái chỗ nhỏ tí này?

L: Tôi đang ngủ rồi bị đánh thức, và được hỏi có muốn đi không. Và tôi nói, “tất nhiên rồi”. Và rồi tôi ngủ lại. Và rồi tôi thấy rằng tôi ở trong căn phòng này. Tôi không biết làm sao mà tôi vào được đây. Tôi chỉ biết là tôi đồng ý đi và rồi tôi ở đây.

D: Có phải ông bạn của anh hỏi anh không?

L: Không. Người này nói có biết bạn của tôi, nhưng ông ta lại đến từ nơi khác trong vũ trụ. Không phải Pleiades. Mà ở phía khác của Pleiades. Ông ta từ hành tinh gọi là (Đánh vần: My-con) Micon. Micon? Tôi chưa từng nghe đến nơi này.

D: Người này trông như thế nào?

L: Ông ta nhỏ, rất nhỏ. Không có tóc. Với một cái đầu rất to và tròn.

D: Anh có nhìn thấy khuôn mặt ông ta không?

L: Tôi không nhớ là ông ta có mặt hay không. Tôi chỉ nhớ đầu ông ta rất là to và tròn. Và người ông ta thì rất là nhỏ. Và lúc đó tôi đã thắc mắc là làm sao ông ta giữ thăng bằng được với cái đầu to như thế.

D: Tất nhiên, trời thì tối, và không nhìn rõ cơ thể ông ta. Có phải không?

L: Không. Vì ông ta…bằng bạc. Sáng! Màu bạc, và ông ta rất sáng.

D: (Ngạc nhiên) Ý anh là ông ta phát sáng?

L: Vâng. Đó là lý do tôi không thể thấy mặt ông ta, vì nó sáng loáng. Và tôi thì đang buồn ngủ, và tôi không thể thấy được. (Linda nhìn xuống). Tôi đang mang một cái đai to. (Tay mân mê) Một cái đai to quanh eo. Nó rất là dày và ấm, và nó cũng bằng bạc, với nhiều ngăn phía trước, giống như túi. Tôi tự hỏi là tại sao tôi đeo cái đai này, và để đựng cái gì. Không phải bằng da. Rất là mềm, không cứng. Không giống với thứ gì mà tôi từng biết. (Tay lại mân mê, như thể đang muốn kiểm tra). Không có điểm đầu, không có khóa. Và tôi không nhớ đã mang vào như thế nào. Nó khiến tôi lo lắng một chút.

D: Có gì trong các túi kia không?

L: Có cảm giác là không có gì cả, nhưng mà không có chỗ mở, nên tôi không nhìn thấy. (Cái đai có vẻ làm anh ấy thấy phiền) Tôi đoán tôi sẽ được giải thích sớm vì sao tôi phải đeo cái đai này.

Giọng nói ở phần này có vẻ già dặn hơn và có một sự khác biệt khá rõ chứ không giống như giọng thường ngày của Linda.

D: Nó không gây ra phiền phức gì đâu, chỉ là sự tò mò thôi.

L: Vâng. Nhưng mà cảm giác rất lạ. Tôi cảm giác như bao tử của tôi mở rộng ra thêm bên dưới cái đai.

D: Nhưng nó không phải là một cảm giác khó chịu.

L: Không. Nó rất nhẹ, rất nhẹ.

D: Anh có đang mặc quần áo thường ngày của anh bên dưới cái đai không?

L: Không, không, không. Tôi phải bỏ lại hết quần áo ở phòng tôi. Tôi đang mặc… (Anh ta có vẻ đang tìm hiểu). Nó cũng sáng bóng. Tôi không biết những thứ này là gì. Bộ đồ rất là nhẹ, và nó bọc lấy cả người tôi. Tôi mang giày. Chúng không phải ủng, mà là giày. Và chúng dính liền với nhau, hòa làm một. Tôi bị bọc bên trong bộ đồ. Tôi còn không có một cái mũ.

D: Có thứ gì trên tường không hay căn phòng trống trơn?

L: Để tôi xem. (Một khoảng dừng rất lâu) Có một cái cửa sổ lớn.

D: Cái cửa sổ này có khác cái ban đầu không?

L: Có đấy. Tôi thắc mắc tôi đang đi đâu đây.

Đến lúc anh ấy thắc mắc thì câu trả lời cũng bắt đầu đến. Họ có vẻ đang đến từ nơi nào đó, vì anh ta đang lặp lại những điều mà anh ta đang nghe. Những thông tin rất mới với anh ta.

L: Họ nói với tôi rằng chuyến đi sẽ không lâu. Tôi đang đi thăm một nơi mà mọi người đến để khởi đầu một cuộc sống mới. Và lý do tôi đang đi đến đó… (Ngạc nhiên) là để tìm người kế nhiệm! (Vẻ thích thú) Tôi đang đi tìm người kế nhiệm. Tôi đã tìm người này rất là lâu.

D: Anh không thể tìm thấy trên Trái Đất?

L: Không! Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, và tôi đã rất là già rồi. Và tôi đang sợ là tôi không còn đủ thời gian. (Thích thú và hài lòng). Đó là nơi tôi đang đi. Tôi đang đi đến một nơi mới để tìm người kế nhiệm.

Tôi bỗng nảy ra một ý. Đây hẳn là một cơ hội quá tốt.

D: Anh có thể sẵn sàng chia sẻ những kiến thức mà anh được dạy, không chỉ với người kế nhiệm, mà với tôi không?

L: Tôi phải hỏi trước đã. Tôi không thể làm thế nếu không hỏi.

Tôi kiểm tra băng ghi âm và thấy rằng chúng tôi đã hết thời gian.

D: Được rồi. Tôi sẽ trở lại vào một thời điểm khác và nói chuyện với anh, anh có thể dành thời gian để hỏi và xin phép chứ?

L: Vâng, tôi sẽ hỏi.

D: Có lẽ anh nên chia sẻ kiến thức với hai người kế nhiệm, vì tôi cũng rất tò mò.

L: (Thích thú) Ồ, điều đó thật là tuyệt! (Gần như là lắc lư). Ồ, vậy sẽ là gấp đôi. Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?

D: Vậy tôi sẽ rất vui nếu anh hỏi xin phép và tôi sẽ trở lại và chúng ta cùng trao đổi.

L: Rất thú vị. Tôi đã rất lo là kiến thức này sẽ biến mất. Và tôi thấy rất vui vì tôi có thể tìm thấy người kế nhiệm. Nhưng tôi cũng thấy rất phiền nếu kiến thức này mất khỏi Trái Đất. Và sẽ thật là xấu hổ vì dù người dân vẫn còn rất lạc hậu và không quan tâm đến chuyện này, nhưng kiến thức này vẫn nên được lưu truyền.

D: Tôi đồng ý. Tôi sẽ hỏi anh khi nào được tiếp tục trong hành trình này. (Vâng).

Tôi sẽ không can thiệp vào hành trình của Bartholomew. Và tôi muốn một phần của bạn mà tôi đang nói chuyện cùng rời khỏi khung cảnh đó, và trở lại thực tại.

Tôi dùng một từ khóa để đưa Linda về thực tại. Lúc này tôi mới thấy thực sự hối tiếc vì đã sử dụng một cuốn băng 60 phút cho hành trình này. Vì tôi đã không thể nào biết được các thông tin thú vị này sẽ xuất hiện. Tôi đã nghĩ rằng sẽ chỉ là một lần hồi quy về một kiếp trước buồn tẻ, trần tục. Thông thường tôi có thể đi qua một kiếp trong một phiên 60 phút, vì sẽ không có gì quá phức tạp trong một cuộc đời đơn giản. Khi anh ta bắt đầu nói về vị khách kỳ lạ và kiến thức mà anh ấy được trao, tôi biết rằng tôi sẽ không thể hoàn thành câu chuyện này trong một phiên được, vì vậy tôi đã không cố quá. Tôi biết rằng dây sẽ là một dự án mới, mất nhiều tuần để thực hiện nếu tôi được phép truy cập vào lượng thông tin bí ẩn này. Rõ ràng tôi đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, mặc dù cuộc trò chuyện trước đó của tôi và Linda không cho thấy dấu hiệu nào về những điều giá trị này trong Siêu Thức của Linda.

Khi tỉnh dậy, Linda có vẻ bối rối và vẫn còn hơi lảo đảo. Cô nhấn mạnh: "Tôi có một tin nhắn cho bà. Tôi nhớ điều đó. Và tôi cảm thấy phải làm việc này. Nó thực sự quan trọng. Tôi không biết tin nhắn đó là gì. Tôi chỉ biết rằng có rất nhiều kiến thức mà chúng ta không biết, đã bị lấy mất, vì chính những lạc hậu và nỗi sợ hãi của chúng ta. Và bây giờ là lúc để lấy về. Và vì một số lý do, bà được chọn và tôi được chọn để đưa nó trở lại hành tinh này. Và đây là một trách nhiệm rất lớn. Tôi cảm thấy điều đó. Nó đè nặng lên tâm hồn tôi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ."

Rõ ràng là cô ấy không thể cảm thấy gì vì cô ấy đã ở quá sâu trong trạng thái thôi miên đến nỗi cô ấy không thể nhớ bất cứ thông tin gì trao đổi trong phiên vừa qua.

Bây giờ mối quan tâm của tôi đổ dồn vào việc theo đuổi câu chuyện này. Đối với tôi câu chuyện này giống như mở một chiếc hộp Pandora. Tôi yêu sự bí ẩn. Và khi ai đó nói rằng họ sẽ nói cho tôi nghe những kiến thức đã bị thất lạc mà tôi cần biết, điều đó quá hấp dẫn để tôi có thể bỏ qua.

Vấn đề duy nhất là khoảng cách mà tôi sẽ phải đi để đến làm việc với cô ấy. Tôi quyết định đến Little Rock ít nhất một lần một tháng và cố gắng làm việc với cả Linda và Janice vào cùng một ngày cuối tuần.

***

Hiện giờ tôi đã có hai dự án riêng biệt cần phải nghiên cứu với Janice và Linda. Để làm việc với họ, tôi cảm thấy mình sẽ phải thực hiện một chuyến đi đặc biệt tới Little Rock vào tháng 1 năm 1990, và chỉ tập trung vào các phiên thôi miên hồi quy. Tôi dự định dành toàn bộ chuyến đi để nghiên cứu các tài liệu đến từ hai người phụ nữ này. Đúng ra mọi chuyện sẽ dễ dàng vì tôi không có kế hoạch cho buổi nói chuyện nào khác. Và bạn bè tôi nói rằng họ sẽ giữ kín việc tôi đến để tránh xa các khách hàng khác. Nhưng mọi chuyện đã không theo kế hoạch. Một người quen của họ phát hiện ra tôi đang đến và muốn hồi quy. Tôi đã đặt lịch cho tối thứ Sáu, mặc dù tôi đã mệt mỏi sau chuyến đi dài. Vì chỉ như vậy tôi có thể dành trọn vẹn cuối tuần cho hai người phụ nữ.

Lúc đầu, tôi nghĩ đến việc thực hiện xen kẽ các phiên, nhưng sau đó tôi nhận thấy sẽ dễ dàng hơn để dõi theo từng câu chuyện nếu tôi tập trung vào một chủ đề tại một thời điểm. Ngoài ra, nếu chúng tôi thực hiện xen kẽ, điều đó có nghĩa là một người sẽ phải đợi trong khi tôi tiến hành một phiên với người kia. Chúng tôi quyết định làm việc với mỗi người vào những ngày riêng biệt. Tôi cố gắng có ba buổi với Linda vào thứ bảy và ba buổi với Janice vào Chủ nhật. Đây là lần đầu tiên tôi thử cách này và không biết nó sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào. Tôi đoán họ sẽ bị mệt, nhưng không mệt như tôi, bởi vì họ sẽ luôn trong trạng thái ngủ cả ngày. Đó là một thử nghiệm và chúng tôi không biết nó sẽ hoạt động như thế nào. Nhưng nếu chúng tôi làm tốt, tôi có thể hoàn thành công việc cả tháng chỉ trong một ngày.

Buổi đầu tiên của tôi với Linda là bắt đầu vào sáng thứ bảy. Khi cô ấy đến trong loạt phiên này, tôi thấy rằng phần dưới cánh tay phải của cô ấy đang bó bột. Cô bị gãy tay khi ngã trên băng trước Giáng sinh. Tôi hơi lo rằng nó sẽ làm phân tâm trong công việc của chúng tôi bởi vì nó sẽ rất không thoải mái. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không được nghỉ ngơi và điều này có thể cản trở việc đi vào một trạng thái thôi miên sâu. Nhưng cô ấy đặt một cái gối ngang bụng và đặt tay lên đó.

Trước khi tìm kiếm các thông tin mà Bartholomew có nhiệm vụ truyền đạt cho tôi, tôi muốn tìm hiểu thêm về lý lịch của anh ấy. Nếu tôi có ý định viết một cuốn sách sau này, sẽ rất cần thiết phải hiểu rõ về các giai đoạn. Tôi sẽ phải khám phá xem những gì đã xảy ra trong cuộc sống của anh ấy giữa cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi và hành trình của anh ấy trong tàu vũ trụ để đi tìm người kế nhiệm. Đây là thứ tự đầu tiên của việc này. Tôi dùng một từ khóa với Linda và nó hoạt động ngay lập tức. Cánh tay của cô dường như không gây ra bất kỳ vấn đề gì. Cô ấy đã bỏ qua nó khi bước vào trạng thái thôi miên sâu. Sau đó tôi đưacô ấy trở lại thời của Bartholomew và hỏi cô ấy đang làm gì.

L: (Cô ấy bắt đầu chậm rãi và nhẹ nhàng trở lại.) Tôi đang ở trong căn cứ. Trong các bức tường của thành phố. Giống như là một khu chợ. Có nhiều hoạt động, nhiều thứ đang diễn ra ngày hôm nay. Người mang hàng đến để bán. Những người đang làm việc gì đó. Thợ rèn đang ở kia. Trẻ em chạy. Chó, thú. Hôm nay rất bận. Tôi ở đây vì là lễ kỷ niệm mùa thu. Đó là lý do tại sao có rất nhiều hoạt động. Lúc này là thời gian sau khi thu hoạch và mọi người đang ăn mừng. Và cũng để cảm ơn các vị thần vì những ân huệ mà họ đã ban cho trong vụ mùa. Lễ kỷ niệm này sẽ kéo dài trong ba ngày và ba đêm, kết thúc là một lễ kỷ niệm lớn vào đêm cuối cùng.

D: Mọi người đang thờ vị thần nào vậy?

L: Nhiều lắm. Thần của các thành tố. Thần của đất. Thần mặt trời và mặt trăng, và gió và mưa.

D: Trong vương quốc của anh có cái gì gọi là “nhà thờ” không? (Ngừng, chắc là anh ta không hiểu). Giống nhà thờ Công giáo?

L: Họ đến đây nhiều lần để truyền giáo ở vùng nông thôn nhưng không được chấp nhận. Họ đã bị ném đá và giờ họ không đến nữa.

D:  Mọi người không thích họ vì thay đổi niềm tin của mọi người hay sao?

L: Không, vì họ gọi chúng tôi là ngoại đạo và đối xử tệ với chúng tôi, nhưng thể chúng tôi không đủ tốt.

D:  Người của anh vẫn thờ cúng những giáo phái cổ, đúng không?

L: Đúng

D: Anh đã hỏi thầy anh chưa? (Ngừng) Anh có hiểu ý tôi không?

L: Tôi vừa nói chuyện với ai đó, nhưng ông ta không nói rằng ông ta là thầy tôi.

Rõ ràng là chúng tôi đã bước vào cuộc sống của anh ấy trước cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi.

L: Ông ấy là một ông già. Ông ấy không đến từ nơi này. Ông ấy đến thăm tôi vào lúc tôi đang ở trong khu rừng. Ông ấy đi tới khi tôi đang ngồi chiêm nghiệm dưới một gốc cây. Và ông ấy bước đến. Ông ấy mang theo ba lô và túi trên lưng, nên tôi nghĩ ông ấy đang đi đâu đó. Và chúng tôi vừa mới nói chuyện.

D: Ông ấy nói ông ấy đến từ đâu?

L: Ông ấy không nói. Ông ấy chỉ nói rằng ông ấy đến từ mội nơi rất xa, nơi mà tôi không biết. Ông ấy hỏi tôi đang nghĩ về việc gì. Và tôi nói tôi chỉ đang chiêm nghiệm về cuộc sống của mình. Chúng tôi nói về chuyện này chuyện kia, và về việc làm thế nào mà mọi người không hiểu.

D: Đó có phải là cảm giác của anh, rằng mọi người không hiểu anh?

L: Vâng. Cứ như là mọi người có một cuộc sống hoàn toàn khác vậy. Họ không sống cuộc đời mà tôi mong muốn được sống.

D: Và người đàn ông đó cũng có cùng cảm giác với anh?

L: Ồ, vâng. Ông ta nói đã đến lúc. Và mọi người không nhận ra.

D: Thật tốt khi anh tìm thấy người nào đó có thể trò chuyện cùng.

L: Vâng, và tôi rất tiếc khi để ông ta đi. Nhưng ông ta nói ông ta có thể trở lại sớm. Và chúng tôi có thể nói chuyện tiếp.

D: Thật là tốt. Ông ta có nói cho anh biết tên không?

L: Có. Tên ông ta rất lạ. Tên ông ta là … Christopher. Tôi chưa từng nghe tên này trước đó. Tôi thậm chí còn thấy cái tên này rất kỳ.

D: Ý anh là tên này rất lạ trong vương quốc của anh?

L: Tôi chưa từng nghe đến cái tên này trước đó. Đó là một ông già, và trong khi cái tên đó thì giống như tên của một thanh niên rất trẻ. Nhưng nó cho tôi một cảm giác rất bình yên.

D: Hiện giờ anh đang rất thích thú trong lễ hội, đúng không?

L: Ồ, vâng. Ở đây có rất nhiều thực phẩm tươi và nhiều loại đồ gốm được làm từ những người nông dân. Và hát hò và nhảy nhót.

D: Thật là một ngày vui vẻ. Chúng ta sẽ rời khỏi khung cảnh này. Tôi muốn anh đi đến thời gian chúng ta già hơn. Anh đang làm gì lúc này? Anh nhìn thấy gì?

L: Tôi đang ở một thành phố rất xa nhà tôi. Với nhiều đường sá bằng đá. Rất là bẩn…nhiều ăn xin. Khung cảnh buồn tẻ. Tôi không thích ở đây.

D: Thành phố này có tên chứ?

L: Tôi đã lên một con thuyền để đến đây. Nó là một vương quốc ở nước Anh, và tên thành phố là Liverpool. Chỗ này rất tệ.

D: Anh đang làm gì ở đó?

L: Tôi phải đi thật xa để xem mọi người sống như thế nào trên hành tinh này. Để thấy họ khác nhau như thế nào. Đôi khi tôi ở một nơi một thời gian dài, và đôi khi tôi rời đi rất nhanh. Tôi có thể rời thành phố này vào ngày mai. Thật là buồn. Nó khiến tôi buồn bã khi thấy con người có thể tệ đến mức nào. Họ cư xử rất tệ với người khác.

D: Nhưng anh cũng bảo là anh đã từng đến nhiều thành phố và nhiều vương quốc khác?

L: Ồ, vâng, nhiều lắm. Trong vòng 10 năm qua, tôi đã đi từ nơi này đến nơi khác.

D: Những vương quốc mà anh đã đến là gì?

L: Tôi đã đến Gaul, và thăm Rome. Tôi cũng đến nhiều thành phố nữa. Tôi xuống phía Đông. Đa số mọi người chưa từng đến đó.

D: Phía Đông là chỗ nào?

L: Ồ, đó là một vương quốc lớn. Và triết lý sống của họ rất khác chúng ta. Họ có màu da khác, và họ thực hành thứ gọi là “thiền”. Bằng cách đó họ kết nối với (chắc là khó) kiến thức bên trong họ. Họ rất thông minh.

D: Khi anh đi đến những thành phố khác, anh đi bằng cách nào?

L: Tôi đi bộ.

D: Hẳn là một hành trình rất xa?

L: Ồ, vâng. Đôi khi tôi phải đi thuyền. Nhưng thường thì tôi đi bộ.

D: Làm sao anh biết anh phải đi đâu?

L: Ồ, tôi chỉ đi bất cứ nơi nào tôi cảm thấy cần phải đi. Theo cách đó, tôi cứ đi.

D: Anh có bao giờ lo lắng về tiền bạc hay thức ăn?

L: Đôi khi. Thường thì tôi gặp mọi người trên đường, và họ đối đãi tôi rất tử tế. Họ chăm sóc tôi, và cho đến giờ thì tôi không phải lo lắng gì. Tôi đã được chăm sóc tốt.

D: Vậy anh có biết tên của vương quốc mà anh xuất phát không? Nơi mà anh sống khi anh còn trẻ?

L: Mọi người thường gọi nó với nhiều tên khác nhau. Một số người gọi là …(hơi khó khăn) Seeton (đánh vần). (Ngừng một lúc) Tôi không nhớ nữa. Hình như không có cái tên nào như thế. Đó là một vương quốc tự trị, và không có ai đi ra từ nơi đó cả.

D: Vậy việc anh rời đi chắc hẳn là không bình thường?

L: Vâng. Chưa có ai rời khỏi đó.

D: Anh chắc hẳn là rất can đảm để ra đi.

L: Tôi thực sự không muốn đi, nhưng tôi được bảo rằng tôi phải đi. Tôi được bảo rằng tôi sẽ thấy cuộc sống ở rất nhiều nơi khác nhau. Nhưng đừng lo, tôi sẽ được chăm sóc chu đáo trên hành trình. Tôi không đơn độc.

D: Thật là đáng sợ khi ra đi đến một nơi chưa được biết trước và không quen biết ai.

L: Đầu tiên thì là thế. Tôi sợ chết khiếp.

D: Ai bảo anh phải đi?

L: Ông thầy của tôi. Ông ấy bảo tôi rằng việc nhìn thấy cuộc sống trông như thế nào ngoài kia là vô cùng quan trọng. Vương quốc của tôi bị cô lập đến nỗi tôi không thể hiểu được những người khác trông như thế nào, hàng triệu năm, nếu tôi không đi ra để khám phá.

D: Vậy anh đã thấy được gì về con người?

L: Tôi đã học được rất nhiều thứ về văn hóa của con người. Và họ khác nhau như thế nào, vì họ ở những nơi khác nhau và cách sống của họ cũng khác nhau. Họ làm thế nào phụ thuộc vào việc họ nhìn thấy cuộc sống thế nào. Tại sao một số người sống tốt, một số thì xấu. Một số người rất ngu dốt và không quan tâm gì xa hơn cái mũi của họ.

D: Và mọi người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, đúng không?

L: Vâng.

D: Vậy anh có gặp khó khăn khi nói chuyện với họ không?

L: Không. Ông bạn tôi đã dạy tôi nhiều thứ. Một trong những thứ đó là hãy tập trung vào điểm giữa trán của người ta, điều đó có thể giúp giao tiếp mà không cần lời. Đó là sự kết nối từ tâm trí. Nó không giống như một cuộc hội thoại, nhưng có thể trao đổi thông tin.

D: Vậy những người mà ông gặp có cần phải tập trung không?

L: Không. Đầu tiên họ thường ngạc nhiên. Họ sẽ bắt chuyện với tôi, và khi tôi nhìn chằm chằm vào họ, tôi khiến họ bình tĩnh lại và chúng tôi bắt đầu giao tiếp. Và sau khi sự giao tiếp này kết thúc, họ lại tiếp tục giống như lúc bắt đầu. Lạ nhỉ.

D: Họ có nhớ gì sau đó không?

L: Không. Giống như một khoảng thời gian bị mất đi. Và họ còn không biết gì về nó.

D: Có lý do gì không?

L: Có. Họ có thể rất sợ nếu họ biết và có thể giết tôi vì họ sợ. Họ có thể nghĩ rằng tôi là quỷ.

D: Kiểu giao tiếp này dễ dàng hơn cho anh nhỉ?

L: Ồ, vâng, rất nhiều. Tôi có thể nói chuyện với họ. Việc này rất là tốt. Tôi nói chuyện với nông dân. Tôi nói chuyện với các quý ngài. Tôi nói chuyện với các vị vua. Tôi nói chuyện với các điền chủ. Tôi nói chuyện với thương nhân. Nó giúp tôi học được nhiều lắm.

D: Anh đã từng gặp những người quan trọng như các vị vua?

L: Vâng, khi di chuyển, tôi đôi khi gặp các vị vua, đôi khi chỉ gặp các quý ngài. Tôi đã gặp linh mục, linh mục cấp cao. Triết lý của họ luôn khiến tôi thích thú. Nhưng họ luôn rất ngay thẳng. Đôi khi tôi thấy rất buồn cười. Tôi không nói với họ điều này.

D: Họ có nghĩ triết lý của họ là duy nhất?

L: Vâng, vâng, và đó là lý do tại sao tôi thấy thú vị.

D: Có một lần khi tôi nói chuyện với anh, anh nói anh đang tìm kiếm ai đó. Có phải không?

L: Vâng, tôi đang tìm một chàng trai trẻ để tôi có thể dạy những gì tôi được truyền đạt trước khi tôi phải ra đi, để anh ta có thể tiếp quản công việc của tôi. Và tôi vẫn chưa tìm thấy anh ta.

D: Sao anh biết đó là anh ta nếu anh tìm thấy?

L: Tôi sẽ biết ngay. Sẽ có một dấu hiệu gì đó báo cho tôi, và tôi sẽ biết.

D: Anh có biết dấu hiệu đó là gì không?

L: Không, nhưng tôi đã được bảo rằng khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, tôi sẽ nhận ra dấu hiệu.

D: Đó có phải là lý do khiến anh ra đi? Anh không nghĩ rằng anh có thể tìm thấy anh ta trong vương quốc của anh?

L: Vâng, nhưng khi tôi đi như thế này, tôi đang học được nhiều điều. Và tôi có thể chỉ cho chàng trai trẻ đó những gì tôi đã học được.

D: Tôi chắc là anh đã nhìn thấy nhiều điều tuyệt vời lắm nhỉ?

L: Vâng. Và tôi cũng thấy nhiều điều tệ hại. Nhưng đó là cuộc sống. Có cả điều tốt và xấu cùng nhau.

D: Và chúng ta không thể đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

L: Không. Điều đó không mang lại gì cả. Tôi không thể làm gì để cải thiện thực trạng đó. Nó là sự tích tụ của các thông tin diễn ra trong thời điểm đó.

D: Vâng, không ích gì khi cố gắng giúp mọi người. Vì có quá nhiều người.

L: Họ sẽ không lắng nghe. Họ không sẵn sàng để thay đổi chút gì trong quan điểm của họ vào thời điểm đó.

D: Tôi cho rằng anh giống như một người chứng kiến? (Vâng). Gia đình anh nghĩ gì khi anh quyết định ra đi?

L: Họ buồn lắm. Dù sao thì họ đã luôn nghĩ tôi điên. Nên việc này cũng giống vậy thôi.

D: Anh không bao giờ giống như họ.

L: Đúng rồi. Nên họ để tôi đi. Đôi khi tôi cũng nhớ họ.

D: Tôi nghĩ đôi khi anh cũng cô đơn lắm.

L: Vâng. Mặc dù họ không biết những điều mà tôi biết, thì gia đình vẫn là một nơi rất thoải mái.

D: Vâng, tôi có thể hiểu. Nhưng bây giờ anh đã ở thành phố Liverpool?

L: Vâng. Tôi sẽ rời thành phố vào ngày mai. Tôi có thể sẽ đi Tây Ban Nha.

D: Anh có phải đi thuyền nữa không? (Vâng, vâng.) Anh có từng nghĩ đến việc đi bằng cách khác, băng qua đại dương?

L: Tôi đã từng nói về điều này. Tuy nhiên, lúc đó tôi không nghĩ sẽ có một tuyến đường. Đại dương ngoài kia rất rộng, và tôi chưa sẵn sàng làm điều đó lúc này.

D: Ý anh là mọi người chưa đi hướng đó?

L: Có nhiều người nói về việc này. Có một người tên là Columbo, người mà nói rằng Trái Đất là hình bầu dục, và mọi người cười vào mặt anh ấy.

D: Anh đã từng gặp người đàn ông tên là Columbo?

L: Không, tôi chưa gặp anh ta. Tôi chỉ nghe về anh ta từ những người ở thị trấn. Họ đang kể về anh ta và cười. Lúc đó tôi nghĩ, buồn biết bao. Nên tôi chỉ đứng đó và nghe họ nói chuyện một lúc. Và lúc đó tôi nghĩ tôi có thể giúp anh ta một chút, nhưng tôi lại được bảo là không. Nhưng mà anh ta đúng đấy. Anh ta không biết anh ta đúng đến thế nào đâu.

D: Vậy tại sao anh biết?

L: Tôi được nói những thứ này từ người bạn của tôi. Tôi có thể giúp anh ta, Columbo, trong hành trình của anh ấy. Nhưng tôi được bảo phải giữ yên lặng.

D: Ông thầy của anh nói về cái gì ngoài kia?

L: Ông ta cho tôi xem các bức tranh. Không phải được vẽ. Mà là thứ ông ta gọi là “các bức ảnh”. Tôi không hiểu đó là gì. Nó là một bức tranh nhưng không giống bất cứ thứ gì tôi đã từng thấy. Nó không được vẽ hay sơn. Nó rất đẹp. Và ông ta cho tôi thấy những thứ không thể tin được về Trái Đất, mà tôi chưa từng tưởng tượng ra.

D: Anh kể cho tôi với được không?

L: Nó như thể là từ trên bầu trời đêm, nhìn xuống, xuống, rất xa. Và nó rất là đẹp. Ta có thể thấy hình dạng của Trái Đất và những nơi trong đại dương mà tôi còn chưa từng biết đến. Bà biết đấy, con người ở thời đại này chỉ nghĩ đến sự tồn tại của nơi họ sống. Họ không thèm quan tâm đến có nơi khác hay không. Mà có rất nhiều nơi không ai biết đến, hoặc có thể từng nghĩ đến. Có nhiều nơi còn lớn hơn cả nơi chúng ta đang sống bây giờ. Nhiều đất rộng hơn, với các khu rừng và đồi núi. Những nơi không thể tin được. Một số nơi có người ở, một số nơi không có người, chỉ có đất. (Những câu này được nói bằng giọng đăm chiêu, gần như là u sầu).

D: Người ta trông như thế nào ở những nơi đó?

L: Tôi chưa đến hết các nơi. Tôi chỉ mới đến một phần rất nhỏ vì đi bộ đến những nơi đó là không thể. Tôi đã được bảo rằng một ngày nào đó tôi có thể đến thăm nhiều nơi xa hơn nữa.

D: Anh nói anh được xem các bức tranh.

L: Vâng, nhưng không phải về con người, mà chỉ về Trái Đất và đất từ một khoảng cách rất xa. Tôi rất muốn xem mọi người đang sống ở đó. Tôi tò mò không biết họ có giống chúng ta không.

D: Anh có nghĩ nơi đó là nơi mà Columbo sẽ đến?

L: Anh ta nói anh ta sẽ đi về phía đông. Tôi không nghĩ là anh ta biết về những nơi này. Anh ta không hề biết là chúng có tồn tại.

D: Và ông bạn anh không muốn anh nói cho anh ta biết?

L: Không. Ông ta nói việc đó sẽ rất tệ. Thậm chí anh ta chưa chắc đã tin tôi.

D: Đúng mà. Anh ta phải tự tìm ra thôi, giống như anh đang làm. Vào thời của anh, mọi người tin vào thứ gì ở ngoài kia?

L: Người ta tin rằng nếu ta đi đủ xa trên một chiếc tàu, có nhiều thứ quỷ ám sẽ chiếm ngữ ta và ta sẽ biến mất mãi mãi.

D: Mọi người vào thời của anh có tin vào việc có ai đó sống ở ngoài kia không?

L: Không, họ không tin thứ gì khác ngoài thứ họ nhìn thấy.

D: Khi ông bạn anh cho anh xem các bức tranh của Trái Đất, nó có hình thù gì?

L: Nó giống như là hình tròn, và có nhiều nước. (Hào hứng). Và bà biết không? Tôi nghĩ Trái Đất quay vòng quanh và vòng quanh và vòng quanh.

D: Nó có diễn ra như vậy không?

L: Có, nhưng rất chậm. Có nước và đất, những mảnh đất rất bự. Có nước ở khắp nơi.

D: Mọi người vào thời của anh có tin điều đó không?

L: Họ không biết tôi đã nhìn thấy những thứ này. Họ nghĩ Trái Đất chỉ là nơi họ đang ở. Và không có gì khác. Phần lớn mọi người luôn sợ hãi, và họ sống với thứ họ biết. Họ không mạo hiểm quá xa so với nơi mà họ sống.

D: Vậy chắc là anh đã rất dũng cảm để làm những điều này.

L: Tôi đã rất tin tưởng vào những sự chỉ dẫn. Lúc đầu cũng rất là khó khăn. Nhưng sau vài năm, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

D: Chắc anh cũng sợ lắm. Anh cũng không biết ngoài kia có gì.

L: Tôi đã rất sợ hãi. Khi tôi khám phá ra là tôi sẽ không bị ai hại cả và còn được chăm sóc tốt, thì mọi thứ trở nên dễ dàng.

D: Anh vẫn gặp ông thầy của anh chứ?

L: Vâng, thỉnh thoảng ông ta sẽ đến và nói chuyện với tôi. Ông ta cho tôi thấy nhiều thứ đẹp đẽ. Ông ta nói cho tôi biết những gì tôi cần phải biết. Ông ta chỉ cho tôi về Trái Đất. Và về những chuyện xảy ra nhiều năm sau này. Cái cách mà con người sẽ tiến hóa trong cách sống và lối suy nghĩ của họ. Về việc đô thị hóa sẽ thay đổi nhiều như thế nào. Thú vị lắm. Đôi khi không dễ để nghĩ về những điều này thực sự sẽ diễn ra như thế nào.

D: Những thứ không thể tin được mà ông ta nói là sẽ xảy ra là gì?

L: (Hứng thú) Ông ta bảo tôi một lần, và tôi thấy khó có thể tin được, rằng sẽ có xe để bay lên bầu trời. Điều đó thật ngớ ngẩn nhỉ?

D: Ồ, nghe lạ thật đấy?

L: Và con người sẽ đi quanh Trái Đất. Và họ sẽ biết hết tất cả các nơi mà chúng ta chưa từng biết lúc này.

D: Thật kỳ diệu khi nghĩ đến việc con người có thể bay.

L: Rất là thú vị. Tôi không thể… (thở dài) trí óc tôi không thể hiểu những điều như vậy. Tôi hỏi ông ta ngựa có thể có cánh không. Và ông ta trả lời rằng sẽ không còn ngựa nữa. Bà có tưởng tượng được không?

D: Không. Tôi không thể tưởng tượng nó sẽ diễn ra thế nào.

L: Tôi cũng không. Sẽ có rất nhiều điều kỳ diệu. Ông ta nói sẽ có máy móc để làm thay việc của mười người. Và ta chỉ cần nhấn một cái nút là nó sẽ làm việc.

D: Vậy sẽ tiết kiệm được nhiều công sức lắm nhỉ?

L: Tất nhiên. Ông ta nói con người sẽ liên lạc với nhau tốt hơn bây giờ. Họ sẽ có những thứ để nói chuyện từ nơi này đến nơi khác, và ta có thể nghe từ hàng nhiều dặm xa. Ông ta nói việc đó sẽ mở cánh cửa giao tiếp cho cả thế giới, để chúng ta có thể nói chuyện với người khác. Và không còn ai ngu dốt nữa.

D: Đó chẳng phải toàn chuyện tốt sao?

L: Vâng. Sẽ thật là tốt nếu các nỗi sợ có thể được dẹp bỏ. Và con người có thể tử tế với nhau.

D: Anh có nghĩ khi con người có thứ đó họ sẽ nói chuyện với nhau không?

L: Vâng. Và họ sẽ không còn sợ hãi nữa. Bà thấy đấy, hiện giờ con người trông rất cô lập. Họ chỉ sống trong gia đình họ giữa những thành phố. Và họ luôn sợ hãi với bất cứ thứ gì nằm ngoài những thứ xung quanh họ. Và vì nỗi sợ này họ không giao tiếp tốt. Họ có thể học nhiều hơn từ người khác nếu họ mở lòng. Sự ngu dốt sẽ được cải thiện.

D: Vậy anh nghĩ câu trả lời nằm ở chỗ học cách giao tiếp?

L: Chắc chắn rồi. Thiếu thông tin rất là tệ, vì nó khiến cho nỗi sợ bao trùm, và không nhìn thấy sự thật. Mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối.

D: Vậy ông ta bảo anh những điều để giúp cho mọi người nói chuyện với nhau hay nói về nhau?

L: Vâng. Và họ cũng sẽ lắng nghe nữa. Đó là những cỗ máy nhỏ. Tôi không biết nó trông như thế nào. Ông ta bảo tôi chúng là những chiếc máy nhỏ.

D: Và sẽ thật tốt vì sau đó mọi người có thể giao tiếp với nhau.

L: Vâng. Bà thấy đấy, họ có thể đưa ra ý tưởng về mọi việc, và mọi người có thể đưa ra ý tưởng. Và có thể ý tưởng tốt nhất sẽ được dùng.

D: Rất là tốt. Ông ta có nói với anh những thứ mà anh khó có thể tin được không?

L: Có, nhiều lắm. Ông ta nói có những trái đất khác trong vũ trụ. Mọi người ở đó tiến bộ hơn nhiều so với chúng ta. Họ có nhiều kiến thức hơn. Nhưng chúng ta đang phát triển và đến khi chúng ta có các máy móc để giúp chúng ta học hỏi nhiều hơn, những người ở nơi đó có thể đến thăm chúng ta, và trao đổi ý tưởng.

D: Ồ thật là tốt!

L: Tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời.

D: Thật khó để hình dung có những người khác sống ở các trái đất khác đúng không?

L: Đúng, rất là khó tin, dù tôi đã luôn biết điều này rồi. Có nhiều lý do khiến cho tôi có thể dễ hiểu hơn, khi nghĩ về những nơi khác trên Trái Đất mà tôi chưa biết đến. Tôi không biết tại sao tôi đã từng gặp khó khăn về điều đó.

D: Vậy anh có thấy dễ hiểu hơn về những người ở thế giới khác không?

L: Vâng, tôi có thể hiểu việc đó nhiều hơn hẳn so với hiểu về các nơi khác trên Trái Đất, và về việc Trái Đất không chỉ có ở đây.

D: Nhưng nó rất khó hiểu đối với mọi người trong thời của anh để nghĩ về những thế giới khác nhỉ?

L: Ồ, vâng, họ hình dung toàn là xấu xa và tồi tê, và họ rất sợ khi nghĩ về những thứ đó. Chính nỗi sợ hãi khiến họ không thể nghĩ thêm. Bất cứ điều gì khiến họ không hiểu, họ sẽ cho rằng nó tồi tệ và xấu xa, và họ tìm cách để loại bỏ bằng cách giết hoặc đốt. Họ quá sợ hãi.

D: Khi anh đến Rome, có phải ở đó có nhà thờ Công giáo?

L: Vâng, có rất nhiều nhà thờ đẹp ở đó. Họ có nhiều linh mục dạy về tôn giáo đó cho vùng nông thôn. Họ cũng đang chìm trong sợ hãi.

D: Anh có nghĩ vậy không?

L: Ồ, vâng, có chứ. Họ cố kiểm soát nông dân trong triết lý tôn giáo của họ. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho nỗi sợ của họ mà thôi.

D: Tại sao tôn giáo lại phải sợ?

L: Tôi không biết. Chúa của họ chắc không tốt lắm. Vì nếu ông ấy tốt, tại sao họ phải sợ?

D: Ý anh là chính các linh mục sợ?

L: Vâng, họ có hệ thống này. Giống như một vương quốc. Cũng như các hệ thống cũ, chỉ khác tên, để kiểm soát nông dân. Một hệ thống của những người cao cấp hơn chống lại chính những người nhỏ bé. Họ tin rằng chỉ có Thiên Chúa của họ, còn lại tất cả những người khác là xấu xa. Rằng chỉ có một cách để trở nên tốt đẹp hơn, và đó là cách mà họ đang dạy nông dân. Và nếu ta không đi theo sự hướng dẫn của họ, ta sẽ bị nguyền rủa mãi mãi. Điều này không đúng. Có rất nhiều con đường. Đây là một từ mà tôi đã học được, bà có biết không? Từ “con đường”. Đó chẳng phải là một từ lạ quá sao?

D: Đó là một từ lạ. Anh nghĩ nó có nghĩa gì?

L: Con đường có nghĩa là một đường mòn hoặc lối đi. Tôi thấy đó là một từ rất thú vị. Con đường.

D: Vâng. Nhưng ý anh là họ nghĩ tôn giáo của họ là con đường duy nhất là sai?

L: Tất nhiên rồi. Họ bảo rằng họ rất, rất thần thánh hoặc rất, rất thông minh và đó là cách của họ. Nó khiến cho không cá nhân nào có thể kiểm chứng sự thật này. Họ dạy mọi người rằng ta phải rất hạn chế. Ta phải làm theo chỉ dẫn một cách rõ ràng và chính xác. Và điều này rất tồi tệ. Nó khiến cho con người phải nghĩ cho chính mình. (Thở dài). Nhưng thời đại này là thế. Bà biết đấy, nó diễn ra ở khắp mọi nơi. Không chỉ ở Rome. Không chỉ có tôn giáo này. Nó còn xảy ra với chính trị. Ta không được phép chỉ nghĩ cho mình. Ta được bảo phải nghĩ và làm thứ cần làm. Tôi đã rất ngạc nhiên khi câu chuyện trở nên nhất quán như vậy, một mô hình trên toàn thế giới. Mọi người có thể có phong tục khác nhau, làm mọi thứ hơi khác nhau một chút, nhưng về cơ bản thì giống nhau. Họ đều sợ hãi. Họ có thể có thứ gì đó khác nhau, nhưng về cơ bản mọi người khoác cùng một cái áo choàng. Chiếc áo đó bao trùm lên mọi giải thích về cuộc sống, và họ đồng ý cho nó giữ chân họ. Họ sợ sẽ bị trừng phạt.

D: Họ thà chỉ biết những gì họ biết. Vì họ cảm thấy an toàn với điều đó.

L: Chính xác. Và sẽ không có nguy cơ bị ném đá hoặc treo cổ hoặc đóng thùng.

D: Ý anh là sao, đóng thùng á?

L: Cũng có nhiều kiểu. Rất khủng khiếp. Những cái thùng gỗ. Người ta bị nhét vào những cái thùng gỗ này và để vậy mà không cho ăn cho uống gì cả. Họ sẽ chết ở đó. Rất kinh khủng.

D: Những hình phạt này là dành cho những người không tin điều mà mọi người tin sao?

L: Vâng, hoặc nếu họ thắc mắc. Ồ, có nhiều người xấu xứng đáng với những hình phạt này, họ ăn cướp hoặc giết người hoặc phạm những tội như vậy. Nhưng bị trừng phạt như vậy chỉ vì tin vào một điều khác biệt thì thật sự là một điều bất công tồi tệ, tôi nghĩ vậy. Đâu có ai bị thương nếu ta nghĩ đến thứ khác trong đầu chúng ta đâu. Mọi việc có thể tốt hơn, bà có thấy vậy không?

D: Vậy anh đã nghiệm ra điều gì về sức khỏe của con người khi anh đi khắp nơi?

L: Một số nơi rất tốt và mọi người sống rất lâu, đặc biệt ở những nơi mà mọi người sống và làm việc ngoài trời hoặc trong các trang trại. Còn người sống trong thành phố thì rất là tệ. Như tôi từng kể, các thành phố thường là rất bẩn và nhiều bệnh tật phát sinh. Con người sống không thọ lắm. Nhiều người chết hơn khi sống trong thành phố.

D: Vậy có ai chăm sóc người ta không, gọi là “bác sỹ” ấy?

L: Vâng, nhưng mà họ không làm việc tốt cho lắm. Họ kiểu gì cũng chết. Tôi nghĩ họ cũng không muốn giúp lắm. Họ nghĩ là họ đang giúp đỡ mọi người nhưng thực ra thì không.

D: Chà, anh đã ra đi và anh đã rất may mắn. Anh có bao giờ bị ốm chưa?

L: Vài lần. Không sao cả. Phần lớn mọi người trong thành phố chết vào độ bốn mươi tuổi. Tôi đang năm mươi và đã là khá già. Và thật là tuyệt khi tôi vẫn còn khỏe như vậy. Tóc của tôi bạc trắng hết, nhưng tôi vẫn khỏe lắm.

D: Như vậy đã là già lắm rồi.

L: Rất già, rất già.

D: Nhưng anh vẫn có thể đi bộ đi đây đi đó.

L: Vâng, vâng, tôi vẫn có thể trạng tốt. Tôi không có ngựa. Tôi không muốn phải chăm sóc ai khác ngoài tôi. Dù mọi người đang chăm sóc tôi.

D: Tôi đã nghĩ là nếu anh có ngựa thì anh sẽ đi nhanh hơn.

L: Tôi thích thế này hơn vì sẽ không phải nghĩ đến việc cho ngựa ăn hay về chỗ ngủ. Tôi đi với tốc độ của mình và ở đâu tôi muốn, sau đó rời đi. Thỉnh thoảng tôi có quá giang, nhưng không thường xuyên.

D: Và anh cũng đi thuyền.

L: Cũng cần thiết vì tôi không thể bơi xa như thế. Đi thuyền là cần thiết để đến một nơi khác.

D: Anh đi trên những chuyến thuyền rất lớn đúng không?

L: Thỉnh thoảng. Tôi đã từng đi trên những con tàu lớn với nhiều thủy thủ. Và những lần khác thì đi trên các con thuyền rất nhỏ. Phụ thuộc vào người cho tôi quá giang là ai.

D: Anh không lo lắng về tiền nhỉ?

L: Không, điều đó tuyệt quá đi chứ? Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ rằng tôi có thể đi lâu như thế mà không cần tiền. Ngạc nhiên thật.

D: Anh có mang theo quần áo hoặc thứ gì theo người không?

L: Không. Khi nào quần áo của tôi bị rách, sẽ luôn có ai đó đến và cho tôi quần áo mới. Và luôn có ai đó cho tôi ăn. Tôi mang theo một cây gậy lớn bên mình. Giống như một người bạn vậy. Nó giúp tôi đi lên đi xuống các ngọn đồi. Giống như một người bạn.

D: Anh có từng nghĩ là anh sẽ không thể tìm ra chàng trai trẻ mà anh cần để truyền đạt kiến thức không?

L: Tôi đang hơi lo đây vì tôi đã cao tuổi rồi. Trước đây thì tôi không lo lắng lắm. Tôi chỉ có cảm giác rằng tôi sẽ tìm ra anh ta vào thời điểm thích hợp. Nhưng tôi cứ già đi, tôi thấy lo lắng rằng tôi sẽ không kịp tìm thấy anh ta. Bà thấy đấy, tôi có rất nhiều thứ cần nói với anh ta. Với từng ấy thứ, tôi không thể chỉ nói với anh ta trong một ngày hoặc một tuần. Tôi cần nhiều thời gian với anh ấy. Tôi phải ở bên anh ta và dạy anh ta trong khi tôi vẫn còn khỏe. Đây là điều tôi quan tâm nhất tại thời điểm này. Mặc dù tôi đã từng nói là không cần phải lo lắng. Điều đó đã được định sẵn. Cho đến nay mọi thứ đã được định sẵn giống như có người bảo tôi. Vì vậy, có lẽ tôi không nên lo lắng quá. Tôi không cảm thấy mình là một ông già, chỉ khi nào nó khiến tôi chú ý thì tôi mới cảm thấy vậy.

D: Cơ thể anh không cảm thấy già nhỉ.

L: Bên trong thì không. Nhưng nhìn từ ngoài thì tôi rất là già rồi.

D: Nhưng mà anh định đi Tây Ban Nha nữa mà?

L: Vâng, tôi chưa từng đến đó. Và tôi biết rằng nơi đó rất là đẹp. Nên tôi nghĩ là tôi sẽ muốn đến để xem. Tôi đã đến phía đông, và phía tây, nhưng tôi chưa đến phía nam. Có thể tôi sẽ đến đó lần này. Tôi thường được chỉ dẫn vào buổi sáng thức dậy để biết đi đâu, theo hướng nào. Tôi sẽ được bảo đi về hướng đông hoặc đông bắc hoặc bất cứ hướng nào. Tôi được bảo đi đường này và tôi cứ đi.

D: Anh không bao giờ hỏi câu nào sao? (Không) Được rồi. Vậy hãy rời khung cảnh này. Tôi muốn anh chuyển đến thời điểm mà anh đã đến Tây Ban Nha, và nói cho tôi biết anh nghĩ gì về nó nhé. Anh có đi tàu không?

L: Vâng, lần này tôi đã lên một con tàu lớn. Tôi đã gặp thuyền trưởng tại nhà trọ, và anh ta trở nên thân với tôi và cho tôi đi trên tàu của anh ta. Tôi ở trong cabin của anh ấy. Nó đẹp lắm. Đó là một con tàu lớn với nhiều cột buồm.

D: Anh nghĩ gì về Tây Ban Nha?

L: Chưa có nhiều người ở đây. Thời tiết rất ấm. Thật là một sự thay đổi lớn. Nó giúp xương của tôi ấm lên. Thời tiết rất lạnh lẽo ẩm ướt ở Liverpool. Và cơ thể tôi trở nên tốt lên khi có ánh sáng mặt trời. Không khí trong lành, gió thật hoàn hảo. Mọi chuyện tôi đã từng nghe về nó đều là thật.

D: Anh sẽ ở lại đây lâu chứ?

L: Tôi nghĩ có thể lắm. Tôi muốn đến thăm một số người để xem triết lý cuộc sống của họ. Họ có vẻ rất thân thiện. Họ dường như không sợ hãi. Họ rất cởi mở. Không bị ràng buộc bởi các truyền thống. Và họ có vẻ độc lập hơn trong suy nghĩ hơn những người tôi đã gặp.

D: Chắc anh sẽ gặp người kế nhiệm của mình ở đây.

L: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ người kế nhiệm của tôi ở một nơi rất xa. Tôi không biết tại sao tôi biết điều đó. Tôi không nghĩ tôi sẽ tìm thấy anh ta. Tôi nghĩ anh ta sẽ tìm tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại Tây Ban Nha một thời gian. Có thể họ sẽ mang anh ta đến cho tôi. Thật là một sự thay đổi mới mẻ. Tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian.

D: Nhưng anh có thật sự nghĩ một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy anh ta?

L: Tôi đã được bảo vậy, và không có lý nào tôi không tin vào điều đó.

D: Anh đã dành cả cuộc đời để làm điều này. Miễn là anh tin nó, thì chắc điều đó là sự thật.

L: Vâng. Đó là một bài học rất lớn mà tôi đã học được từ lâu. Bài học về đức tin.

D: Vì vậy nếu nó đã được định sẵn như vậy, anh sẽ tìm được anh ta. (Vâng) Được rồi. Có vẻ như anh sẽ được nghỉ ngơi một thời gian ở một nơi rất đẹp.

Tôi đưa Linda trở lại và để Bartholomew được ở với thế giới của anh ấy, chúng tôi biết sẽ sớm gặp lại anh và tiếp tục câu chuyện của chúng tôi.

CHƯƠNG 2
BÀI HỌC BẮT ĐẦU

Sau buổi học đầu tiên, chúng tôi nghỉ vài giờ để ăn trưa, nghỉ ngơi và đi xung quanh. Chúng tôi trở lại làm việc vào khoảng 2 giờ chiều. Tôi dùng từ khóa để thôi miên Linda và đưa cô ấy trở lại tiền kiếp. Tôi đã hoàn thành câu chuyện về Bartholomew, và bây giờ tôi bắt đầu tiến hành thu thập thông tin. Sự tò mò của tôi chắc chắn đã được khơi dậy và tôi muốn khám phá những kiến thức mà Bartholomew đáng lẽ phải truyền lại cho người kế nhiệm của mình. Tôi đưa anh ta trở lại câu chuyện đó.

D: Tôi muốn tìm thấy Bartholomew một lần nữa khi anh ở trong căn phòng lạ lùng đó, và đang đi đâu đó. Tôi sẽ đếm đến ba và chúng ta sẽ ở đó. 1, 2, 3, chúng ta lại quay lại cảnh đó. Anh vừa rời khỏi giường và thấy mình ở nơi lạ lùng này với những thứ trôi quan bên ngoài. Anh đang làm gì và anh nhìn thấy gì? Kể cho tôi nghe đi.

L: Chỉ có một mình tôi ở đây (Gần như kinh ngạc). Tôi đang ngồi trên ghế nhìn ra vũ trụ, nhìn những vì sao và các hành tinh đi qua. Tôi bị đánh thức và yêu cầu đi chuyến này. Và khi tôi đồng ý tôi đã được bảo rằng tôi phải mặc trang phục này. Rồi một chùm ánh sáng bao lấy tôi, và điều tiếp theo tôi biết là tôi đang ngồi trên ghế này một mình.

D: Không phải anh nói anh đã già đi sao?

L: Đúng, tôi rất già. Hiện tại, tôi đã gần 60 tuổi. Tôi rất, rất già.

D: Anh vẫn đang tìm kiếm người kế nhiệm của mình?

L: Vâng, đúng rồi. Tôi cảm thấy mình đã thất bại trong cuộc sống này. Tôi đã cố gắng tin tưởng, biết rằng ai đó sẽ đưa cho tôi mảnh ghép cuối cùng vào thời điểm thích hợp.  Nhưng khi tôi già đi, tôi bắt đầu nghi ngờ và tôi bắt đầu lo sợ.

D: Anh đã bao giờ tìm thấy ai đó trong suốt hành trình ở Trái Đất mà anh cảm thấy anh có thể tin tưởng với những thông tin đó chưa?

L: Không, không ai cả. Tôi nghĩ có lẽ văn hóa Phương Đông có nhiều sự thấu hiểu, cởi mở và dễ tiếp thu hơn. Nhưng họ cũng bị có các truyền thống và hệ thống niềm tin của riêng họ. Tôi đã rất thất vọng. Đó là khi tôi bắt đầu mất niềm tin. Chỉ đến đêm nay tôi mới được bảo đây sẽ là hành trình cuối cùng của tôi. Và tôi sẽ được trao mảnh ghép cuối cùng để kết thúc cuộc tìm kiếm của tôi.

D: Mảnh cuối cùng là gì?

L: Mảnh cuối cùng đó là chia sẻ kiến thức này với một người gần giống tôi, người cởi mở với những ý tưởng mà họ không thể hiểu được. Một người có thể kiểm chứng những điều này mà không sợ hãi, không có thành kiến, không thiên vị. Chỉ cần chấp nhận sự thật, và kiểm tra chúng một cách cẩn thận. Chỉ để chia sẻ những gì ta biết, và tôi chỉ cần có thế.

D: Họ có đang đưa anh đến với người kế nhiệm của mình không?

L: Họ đưa tôi đến một nơi mới. Họ gọi nó là “thuộc địa”. Đó là một nơi thử nghiệm mới, nơi họ đang hy vọng sự thật thuần khiết sẽ tràn ngập, và không bị bóp méo dưới bất kỳ hình thức nào. Những người ở đây có trái tim và tâm trí tinh khiết. Tôi sẽ là người thầy của họ. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những kiến thức tôi đã tích lũy trong nhiều năm qua. Họ sẽ là người giữ kiến thức này. Vì họ rất thanh khiết, họ sẽ không sử dụng với mục đích khác hoặc giữ lấy hoặc biến chúng thành bất cứ thứ gì khác, hình dạng hay hình thức khác. Họ sẽ là những người giữ các kiến thức về vũ trụ.

D: Đây có phải là nơi có người kế nhiệm của anh?

L: Đúng vậy. Sau đó, đến thời điểm thích hợp, anh ta có thể được gửi đi để khai sáng hành tinh Trái Đất. Cho đến lúc đó anh ta sẽ ở lại nơi này với những người khác và chờ đợi. Những người khác cũng có nơi của họ để nhận thông điệp này ở những thời gian thích hợp.

D: Tại sao anh không truyền đạt nó cho ai đó trên Trái Đất. Chẳng phải anh đã luôn nghĩ anh sẽ làm điều đó sao?

L: Bởi vì không thể tìm thấy một trái tim thuần khiết nào có thể giữ những thông tin này mà không bị bóp mép hay lạm dụng nó ở Trái Đất. Tại thời điểm này, sự phát triển của Trái Đất không cho thấy nhân loại đã sẵn sàng. Họ sẽ học được rất nhiều, rất nhiều bài học trước khi họ có thể sử dụng bất kỳ thứ gì trong các kiến thức này để phát triển loài người. Thông tin sẽ bị bóp méo, sử dụng sai mục đích và cuối cùng phá hủy toàn bộ Trái Đất.

D: Vì vậy, theo cách này, cuối cùng kiến thức này sẽ được đưa trở lại Trái Đất.

L: Chính xác. Người kế nhiệm này sẽ sống tại đây trong khu vực “thuộc địa”. Nơi này không có thời gian hay không gian. Họ sẽ không già đi hay thay đổi gì cả. Nó là một nơi để lưu giữ. Và tôi sẽ rời chỗ này khi công việc của tôi hoàn thành và đến nơi của tôi để nghỉ ngơi. Tôi sẽ không ở lại đây, và tôi sẽ cũng không trở lại Trái Đất trong một thời gian dài.

D: Nếu anh nghĩ anh đã già, vậy khi anh đến nơi đó, có sự khác biệt gì không?

L: Không. Nhưng tôi không thể ở lại thuộc địa này. Linh hồn tôi khác biệt so với những người trên hành tinh này. Nó không tương thích cho một cuộc sống dài vô định. Tôi sẽ không thấy cảm thấy thoải mái khi ở đây. Tôi rất muốn được đến nơi an nghỉ của tôi khi sứ mệnh hoàn thành. Tôi cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Tôi cần phải ở với tất cả.

D: Anh định nói là anh sẽ trở lại Trái Đất với cơ thể này sau khi anh hoàn thành việc truyền đạt thông điệp và kiến thức cho những người kia?

L: Không, tôi sẽ không trở lại Trái Đất trong nhiều, nhiều thế hệ tới. Tôi sẽ đi đến “Tất Cả” để nghỉ ngơi. Tôi sẽ quay lại rất lâu trong một hình hài khác.

Trong câu nói, có vẻ như anh ta đề cập đến việc tâm hồn anh ta sẽ được nghỉ ngơi một thời gian dài trước khi tái sinh trong một cơ thể khác. Điều này đã từng được mô tả trong cuốn sách của tôi “Between Death and Life” (Giữa sự sống và cái chết). Vấn đề duy nhất tôi hiểu điều này là anh ta không đề cập đến cái chết. Anh ấy vẫn ở bên trong cơ thể vật lý, mà chúng ta đều biết rằng khi chết mình không thể đem theo cơ thể của mình được.

D: Tôi đang cố để hiểu điều anh nói. Anh vẫn đang ở trong cơ thể vật lý của anh đúng không? Cơ thể đó đang ở bên trong căn phòng và ngồi trên cái ghế.

L: Vâng, trong cơ thể của tôi. Tôi chưa từng hỏi điều gì đã xảy ra với nó. Tôi nghĩ tôi nên hỏi. Nhưng có vẻ không quan trọng lắm.

D: Được rồi, chúng ta hãy chuyển đến thời điểm mà khi cỗ máy này, hoặc bất cứ thứ gì mà anh đang ngồi bên trong, đi đến đích. Anh nói rằng anh đang đi đến khu thuộc địa. Hãy chuyển đến thời điểm đó khi anh đã đến đích. Anh hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra.

L: Đó là một nơi rất sáng, và tôi đang ngồi trên ghế của mình lơ lửng trên cái nơi sáng sủa này. Đột nhiên, một thứ ánh sáng chói lòa bao trùm cơ thể tôi. Nó bắt đầu từ đầu này của căn phòng. Nó có dạng hình trụ, và tôi ngồi ở trung tâm. Bỗng chốc tôi ở với những linh hồn khác. Tôi không còn ở trong căn phòng đó nữa. Thứ ánh sáng đó đưa tôi vào. Họ đều rất, rất vui khi gặp tôi. Họ trông giống những sinh vật ánh sáng, mỗi người một khác nhưng trông giống nhau. Họ là những sinh vật rất sáng.

D: Họ không có đặc điểm vật lý?

L: Họ có, nhưng họ rất sáng. Khi tôi cố nhìn vào mặt họ, tôi bị lóa. Nó giống như nhìn vào Mặt Trời. Tôi có thể thấy họ cười. Chắc chắn họ có miệng. Tôi cảm thấy họ đang mỉm cười với tôi. Ánh sáng bao phủ toàn cơ thể họ, đến mức tôi không thể nhận ra được hình dạng của họ.

D: Anh vẫn đang ở trong cơ thể vật lý của anh? (Tạm dừng, có thể anh ấy không chắc lắm). Cảm giác đó như thế nào?

L: Tôi có cảm giác rất nhẹ, rất nhẹ, giống như tôi đang trôi nổi. Giống như không có trọng lượng, không có nguồn lực nào. Tôi chỉ nổi tự do. Tôi không nghĩ rằng tôi đang ở trong cơ thể nào đó. Tôi nghĩ tôi chỉ là tôi thôi.

D: Anh có nghĩ rằng những sinh vật khác là vật chất?

L: (Tạm dừng) Có thể. Nhưng tôi nghĩ họ là một dạng năng lượng thuần khiết. Tôi thấy họ, nhưng tôi không nghĩ họ có cơ thể con người.

Câu này được nói với một cảm giác tò mò, ngạc nhiên, như thể anh ta đang cố gắng hiểu điều gì đó kỳ lạ và khác biệt mà anh ta chưa từng nghĩ đến.

L: Tôi nghĩ tôi đã đến một mặt khác của sự tồn tại. Bắt đầu bằng một chuyến đi vật lý, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã đi từ một máy bay vật chất và bước vào một nơi mà tôi không biết. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi có thể rời khỏi đây nếu tôi muốn, bất cứ lúc nào và trở về căn phòng đó.

D: Anh có nghĩ rằng anh có thể tìm thấy cơ thể của mình trong căn phòng đó không? (Có) Anh nói anh sẽ truyền đạt kiến thức của mình với những sinh vật này. Có đúng không? (Có) Lần trước tôi từng hỏi liệu anh có thể chia sẻ kiến thức với tôi không. Và anh nói anh sẽ phải xin phép. Anh nghĩ sao?

Tôi cảm thấy kỳ vọng, hy vọng tôi sẽ được phép tiếp nhận kiến thức này. Tôi tò mò rất mong muốn điều này xảy ra, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài, thứ nguồn lực mà tôi không có hiểu biết.

L: Tôi đã hỏi bạn tôi, và anh ấy nói bà có thể nghe các bài giảng của tôi.

Tôi cảm thấy rất hứng khởi.

D: Thật là tuyệt vời nếu tôi được phép làm điều đó.

L: Anh ấy nói sẽ có lúc bà không thể nghe thấy một số điều nhất định, nhưng hầu hết các kiến thức sẽ được chia sẻ với bà.

D: Tại sao tôi không thể nghe thấy một số điều?

L: Bởi vì có vài điều cần thiết phải có trước khi một kế hoạch được thực hiện cho Trái Đất. Và những điều giới hạn đó phải được giữ cho đến khi kế hoạch được thực hiện. Và một khi kế hoạch được thực hiện, bà sẽ được cung cấp các thông tin còn lại.

D: Vậy nếu tôi tham gia các bài giảng, tôi sẽ có thể truyền đạt lại kiến thức?

L: Đúng vậy. Bà được trao cơ hội này bởi vì bà cũng là một trong số ít người sẽ không bóp méo thông tin. Bà có trái tim thuần khiết và sẽ không sử dụng kiến thức này cho chính mình.

Hơi thở của Linda trở nên gấp gáp. Cô ấy có dấu hiện không thoải mái.

D: Tôi thấy đó là những yêu cầu quan trọng.

L: Đúng. Không ai có thể làm điều này. Chỉ có rất, rất ít.

Trong vài câu hỏi cuối, tôi nhận thấy hơi thở của cô ấy không đều, nhanh hơn và hơi mệt. Điều này khiến cho âm thanh cô ấy nói không rõ ràng.

L: Không khí ở đây đang có sự điều chỉnh. Nó đè nặng trên ngực tôi. (Cô ấy vẫn thở mạnh). Tôi sẽ mất vài ngày để điều chỉnh.

Tôi đưa ra một đề nghị để xua đi sự khó chịu về thể chất. Tôi luôn quan tâm đến sự thoải mái của đối tượng.

D: Cơ thể vật lý mà tôi đang nói chuyện sẽ có thể điều chỉnh mà không gặp vấn đề gì, ngay cả khi thực thể đang nói chuyện với tôi gặp vấn đề. Anh hiểu không?

L: (Hơi thở của cô ấy đã trở lại bình thường). Tôi hiểu.

D: Tốt. Anh sẽ bắt đầu bài giảng của anh?

L: Sớm thôi. Bây giờ đang là thời gian chào mừng. Thời gian vui chơi. Thời gian được ở bên nhau.

D: Họ mong chờ anh chứ?

L: Có, họ đã chờ đợi tôi, và họ rất, rất hạnh phúc. Họ đang cổ vũ tôi. Họ đang ôm tôi. Họ rất vui mừng cho tôi.

D: Nghe có vẻ là một nơi tốt đẹp, một môi trường tốt đẹp.

L: Ồ, rất tốt. Trời rất ấm.

D: Chúng ta có thể chuyển đến thời điểm khi anh bắt đầu lớp học và tôi có thể lắng nghe không? Anh có kế hoạch hay yêu cầu nào trong lớp học không?

L: Tôi không quan tâm lắm. Tôi đã từng có một kế hoạch, nhưng tôi đã quên vì quá lâu. Bây giờ tôi quyết định bắt đầu với các câu hỏi từ bạn bè của tôi. Và sau đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của họ. Tôi cảm thấy đây có lẽ là cách tốt nhất vào lúc này.

D: Tôi đồng ý. Nhưng bởi vì tôi không thể nghe những câu hỏi của họ, anh có thể nhắc lại không? (Được) Anh đang ở thời điểm bắt đầu? (Đúng) Được rồi. Vậy anh có thể bắt đầu đúng với tiến độ của anh.

L: Tôi đang chỉ vào... Artness (Đánh vần. Có lẽ: Ardness) đã hỏi tôi, (chậm rãi như lắng nghe và sau đó lặp lại). “Điều gì đã xảy ra trên Trái đất khiến mọi người co cụm vào hệ thống niềm tin của họ?” Nhiều, rất nhiều thời gian trước đây khi mọi người đến Trái đất có kiến thức rộng lớn về vũ trụ. Có những người khác đã sống trên Trái đất, những người không hiểu biết như những người vừa mới đến. Và những người mới đến nhận thấy được quyền lực của họ. Đó là điều mà họ chưa từng trải qua cho đến thời điểm này. Và họ thích cảm giác đó. Họ có một niềm hứng thú mà họ chưa từng được biết. Vì vậy, họ quyết định giữ kiến thức cho riêng mình và không chia sẻ nó, cứ như kiến thức là để cho việc đó vậy. Và họ xem những người không hiểu biết là nô lệ. Họ nói với những người kia những điều không đúng, để khiến họ sợ hãi và phục vụ họ. Họ được coi là những vị thần. Họ trở thành những vị thần. Những người ban đầu, những người bình thường ở đây đầu tiên, nghĩ rằng họ là những vị thần, vì họ có thể làm những điều khác thường. Đó không phải là điều cần phải xảy ra. Và khi họ có tất cả sức mạnh và lòng tham, họ không muốn rời đi. Họ muốn ở lại. Và họ đã làm thế. Khi họ đi qua kiếp này, những câu chuyện về những vị thần và sức mạnh vĩ đại của họ được lưu truyền. Và nỗi sợ hãi bắt đầu nắm quyền. Con người sợ rằng nếu họ không làm như các vị thần đã bảo, họ sẽ bị tiêu diệt. Đó là một thời kỳ đen tối cho hành tinh Trái Đất.

D: Những sinh vật này đã nói với họ điều gì khiến họ sợ hãi, và họ bị bắt làm nô lệ?

L: Họ nói rằng họ có thể điều khiển gió và ánh sáng, Mặt trời, mặt trăng, mưa. Họ điều khiển nó và nếu mọi người không tuân theo quy tắc của họ, sẽ bị tiêu diệt. Người dân sẽ không có nước, không có mặt trời. Họ biết họ cần Mặt trời và nước, và gió, mưa. Họ phải có những thứ này để tồn tại. Và các vị thần đã kiểm soát tất cả những điều này, vì vậy họ phải tuân theo nếu không họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Họ không hề biết rằng bản thể của họ, linh hồn của họ, sẽ sống mãi mãi. Họ chỉ có thể thấy ở đây và lúc này. Mục đích ban đầu của những sinh vật ánh sáng đến với Trái đất là để truyền đạt thông tin, để nỗi sợ hãi có thể được xóa bỏ và mọi người có thể hiểu được.

D: Có phải những sinh vật này thực hiện những điều phi thường để làm cho mọi người tin rằng họ là những vị thần?

L: Đúng vậy. Tất cả là một mưu kế. Họ đã làm điều đó với ánh sáng và ma thuật, nhưng mọi người nghĩ rằng họ là những vị thần. Tôi muốn nói rằng đây là một ví dụ hoàn hảo về bản chất con người, về cuộc chiến không ngừng bên trong để chống lại nỗi sợ hãi và tự phục vụ. Để phục vụ bản thân. Quyền lực.

D: Nhưng những sinh vật đến Trái Đất là những người gây ra vấn đề.

L: Đúng. Họ đã không làm những gì họ được bảo. Họ thất bại bởi vì họ đến để phục vụ cho chính họ chứ không phải cho nhân loại.

D: Anh nói đây là một ví dụ về con người, nhưng vấn đề không phải do con người gây ra.

L: Họ được gửi đến để nâng cấp các sinh vật trên Trái đất đến sự tồn tại cao hơn. Họ được gửi đến để chỉ dạy cho những người ở đây, chứ không biến họ thành nô lệ. Họ thất bại trong nhiệm vụ này. Đúng ra họ phải làm cho con người hiểu ra và sống ở cấp độ cao hơn. Giờ thì họ bị mắc kẹt.

D: Ý anh là gì, họ bị mắc kẹt?

L: Họ tham gia vào quyền lực và mất đi thứ ánh sáng được ban cho con người trên Trái đất. Trái Đất là một nơi để trải nghiệm những điều mới. Và những người đến đây với hy vọng nâng cấp những người đang sống ở đây, đã bị mắc kẹt và bị đưa xuống một trật tự thấp hơn thay vì ngược lại.

D: Nói cách khác, điều đó đã được tích hợp vào loài người? (Đúng) Đó có phải là tất cả những gì anh muốn trả lời cho câu hỏi? (Đúng vậy) Anh có muốn nhận một câu hỏi khác từ mọi người không?

L: Chúng tôi đang kết nối lại bối cảnh lịch sử ở đây, để tất cả mọi người có thể hiểu những gì đã phát triển qua nhiều thời đại. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là cách tốt nhất để giải thích. Để chúng ta thấy được những gì đã xảy ra trong quá khứ và sau đó phát triển từ đây. Câu hỏi là. “Tại sao không gửi đi nhiều người hơn để giúp đỡ những người bị mắc kẹt? Tại sao không gửi ai đi để mang những người đang lạm dụng lòng tin về?” Lý do là: tại thời điểm đó, chúng tôi sợ nếu gửi nhiều người hơn thì họ cũng sẽ rơi vào tình trạng đó. Vì vậy, quyết định được đưa ra là chúng tôi sẽ đợi cho đến khi thế hệ này trôi qua, và sau đó gửi một nhóm mới với hy vọng xoay chuyển tình thế. Vì vậy, đó là những điều đã xảy ra. Những người đầu tiên đến Trái đất là từ hành tinh Tyrantus (Đánh vần: Ty-rant-tus). Nó rất giống với vùng từ trường của Trái Đất. Vì vậy, không khó để những người này hòa nhập vào cuộc sống ở đó. Họ sẽ không bị coi là kỳ quặc. Chúng trông rất giống người Trái đất. Thật không may, họ đã thất bại.

D: Đó là những người ham muốn quyền lực?

L: Đúng vậy. Họ đến trước. Một số đã nhân giống với người Trái đất. Làn sóng thứ hai được gửi đến từ (cô ấy gặp khó khăn với tên gọi) Iranius (Đánh vần: Iran-i-us). Những người này khác. Họ không giống con người, và do đó họ đã cải trang. Họ đến như động vật.

D: Động vật?

L: Đúng vậy. Và công việc của họ là làm việc rất lặng lẽ với những sinh vật được chọn để xoay chuyển tình hình. Có một số người được chọn đã nhận được hướng dẫn từ những sinh vật này, như họ đã nghĩ. Đó là một cấp độ khác, các hướng dẫn từ những sinh vật này đã dược truyền cho họ trong giấc mơ của họ. Họ được hướng dẫn với các khái niệm về tình yêu, sự bất tử và sự hòa hợp giữa các loài. Nhiệm vụ này được thực hiện rất lặng lẽ và tinh tế. Thật không may, nhiệm vụ này cũng thất bại, vì chỉ một số ít người có thể tiếp nhận hệ thống tư tưởng mới này. Và họ đã bị người dân khinh mệt. Họ, vì sợ mọi người nói chung, sợ phải chịu đựng những gì được trao cho họ. Và tất nhiên, những người nắm quyền lực sẽ không chấp nhận, vì họ có thể mất quyền lực. Vì vậy, vào thời điểm này, con người đã chìm xuống mức thấp nhất, và đó là tình huống rất đáng thất vọng.

D: Những sinh vật này đến dưới hình dạng động vật để họ không bị chú ý?

L: Đúng vậy, bởi vì họ không trông giống như con người.

D: Họ thực sự trông như thế nào?

L: Họ rất nhỏ, có đầu tròn lớn và thân hình nhỏ bé khô héo. Họ có tay và chân, nhưng rất dẻo. Họ không thích tay và chân của con người. Họ nghĩ rằng họ sẽ bị chú ý, con người sẽ sợ hãi và đem họ đến chỗ chết.

D: Vậy họ có khả năng biến mình thành động vật?

L: Chính xác. Họ có khả năng biến thành trông như động vật. Họ cải trang. Họ bước vào thời điểm đó.

D: Và bằng cách đó, họ có thể tác động một cách tinh tế đến mọi người thông qua giấc mơ của họ.

L: Thông qua giấc mơ của họ. Đúng vậy. Với hy vọng rằng nếu họ có thể tác động đến mọi người đủ thì tình hình có thể được thay đổi rất nhanh. Nhưng rõ ràng là nó quá tinh tế, quá chậm chạp, và nó cũng thất bại.

Khi tôi đang nghiên cứu các truyền thuyết của người da đỏ cho cuốn sách Legend of Starcrash, tôi đã tìm thấy nhiều câu chuyện về động vật xuất hiện cùng thời với con người trong những thời khắc đầu tiên để truyền đạt kiến thức. Điều này rất giống với một phần văn hóa của người da đỏ (Châu Mỹ). Các nền văn hóa khác trên khắp thế giới cũng có những truyền thuyết tương tự. Thật thú vị khi biết rằng trong thời hiện đại UFO/người người ngoài hành tinh thường xuất hiện dưới dạng động vật như một lớp ngụy trang hoặc bộ nhớ hình ảnh để con người không sợ hãi.

D: Anh có nhận được thêm câu hỏi nào không?

L: Câu hỏi là “Tại sao không có thêm người Iraniusans được gửi đến Trái Đất? Vì họ là một chủng tộc có trí tuệ rất cao, họ có thể vượt qua tất cả những người trên Trái đất vào thời điểm đó.” Và câu trả lời cho điều đó, bạn của tôi, là: vũ lực không bao giờ có tác dụng. Đó không phải là một giải pháp khả thi. Những người trên Trái đất phải tiếp cận và nhận thức thông qua sự lựa chọn của chính họ. Vũ lực đã được sử dụng quá thường xuyên như một giải pháp cho nhiều vấn đề. Điều này không bao giờ hiệu quả.

D: Đó là một câu trả lời tốt. Câu hỏi tiếp theo là gì?

L: “Thời gian xuống cấp tạm thời này kéo dài bao lâu trước khi phải gửi đi nhiều người hơn.” Nó kéo dài trong mười ngàn năm. Quyết định đã được đưa ra là cho phép Trái đất tự phát triển một chút và có thể tự mình nhận ra thứ gì đó. Mọi thứ đã không thay đổi trong một thời gian dài. Con người lớn lên, nhưng lớn lên trong bóng tối. Có rất ít ánh sáng trong trái tim họ.

D: Mọi người đang làm gì tối tăm sao?

L: Họ rất sơ khai. Và không có nhiều sự yêu thương. Có quá nhiều chết chóc, nhiều thù hận, nhiều cuộc đấu tranh quyền lực, kéo dài trong nhiều thế kỷ, nhiều thời đại. Bóng tối tràn ngập trong một thời gian rất dài.

D: Anh có câu hỏi nào khác không?

L: Có. Câu hỏi là, “Trái đất có thay đổi gì trong thời gian này.” Có nhiều thay đổi trên bề mặt. Có nhiều người được đưa đi từ hành tinh này với mong đợi sẽ áp dụng được năng lượng nhẹ hơn.

D: Những kiểu thay đổi nào đã diễn ra trên Trái đất trong thời gian đó?

L:  Đó là lũ lụt. Nước, nước ở mọi nơi. Những lục địa đã tách nhau ra. Có những lúc nắng nóng dữ dội. Nóng đến nỗi những người ở đây không sống được. Một số người đi đến những nơi khác để trốn, họ đã thoát và bắt đầu cuộc sống mới ở thuộc địa mới, đang cầu nguyện để được hướng dẫn và cung cấp kiến thức.

D: Điều gì khiến các lục địa rời xa nhau? Và tại sao có quá nhiều nước?

L: Bên dưới bề mặt Trái đất có những thứ gọi là “lưới” giúp giữ Trái đất lại với nhau. Và khi tất cả những điều trên xảy ra, những thứ trên bề mặt Trái đất sẽ thay đổi vị trí của chúng và khiến các lục địa tách ra. Nước đến từ băng do sức nóng làm tan chảy. Khi những lục địa này tách ra, nhiều người sẽ biến mất. Con người, thực vật, động vật đều biến mất. Sau đó là thời kỳ giảm nhiệt sau cái nóng dữ dội này. Khi nó nguội đi nhiều thảm thực vật mới bắt đầu xuất hiện. Sự sống mới bắt đầu phát triển, và có hy vọng lớn để Trái đất được đưa vào ánh sáng. Họ nghĩ bây giờ họ đã học được rằng tình yêu và sự chấp nhận của cộng đồng sẽ vực dậy. Và nó đã hiệu quả trong một thời gian, nhưng không lâu lắm. Con người mệt mỏi với lối sống hòa bình, và lại tìm kiếm một cái gì đó thú vị và khác biệt. Và cuối cùng nó cũng sẽ xảy ra.

D: Anh nghĩ bản chất của con người là không hài lòng khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp?

L: Đúng vậy. Và đó là những gì đã hy vọng sẽ được thay đổi. Nhưng nó đã không xảy ra.

D: Họ đã làm gì khi họ muốn thứ gì đó thú vị?

L: Ban đầu họ chơi trò chơi, và sau đó trò chơi trở thành bài kiểm tra sức mạnh và ý chí. Và điều này dẫn đến điều khác, và họ đã trở lại với đấu trường quyền lực. “Tôi quan trọng. Tôi mạnh mẽ hơn. Tôi tốt hơn.” Rất khó để loài người hiểu và học bài học. Họ tiếp tục rơi vào cùng một cái bẫy khác được đặt cho họ.

D: Anh có nghĩ rằng đó là vì máu của những người đến đây hòa vào con người? Đó là do tính chất của nơi họ đến, hay đây là bản chất con người?

L: Đó là bản chất con người được phóng đại thông qua sự đan xen của các nền văn hóa. Những người từ vùng đất khác, những nơi khác. Họ đến và tìm cách làm cho thế giới tốt đẹp hơn, nhưng đã bị hòa nhập. Vì vậy, những gì họ nói là họ chọn để phá hủy và làm cho mọi thứ tốt hơn thực ra lại bị phóng đại lên từ chính họ ở Trái đất.

D: Vì vậy, gen của họ đã khiến các đặc điểm này mạnh lên? Đó có phải là cách để nói?

L: Đúng vậy. Và họ được cử đi để tạo ra một cái gì đó khác biệt cho hành tinh. Đó là lý do tại sao phải mất một thời gian dài trước khi gửi ai khác đi, vì sợ chuyện xảy ra một lần nữa.

D: Được rồi. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có đủ thời gian cho các câu hỏi. Nhưng tôi muốn trở lại sớm và hỏi thêm.

L: Được. Tôi sẽ ở đây.

D: Và chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện từ điểm này.

L: Chúng ta chỉ mới bắt đầu.

D: Chúng ta phải bắt đầu từ điểm nào đó. Tôi có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi.

Sau đó, tôi mang Linda trở lại. Cô ấy muốn nói với tôi về một hình ảnh vẫn còn trong tâm trí của cô ấy. Tôi bật máy ghi âm lại cho cô ấy mô tả.

D: Anh nói rằng anh có thể nhìn thấy bên trong của thế giới?

L: Cứ như thể nó rỗng tuếch, và có những thứ giữ nó lại với nhau. Tôi không biết chúng là gì.  Chúng đang di chuyển bên trong, Và giống như rất nhiều thứ đang đi lên. (Chuyển động tay). Đi như thế này, lên và xuống. Ở giữa Trái đất, trông giống như một quả bóng rỗng. Và những thứ này ở hai bên của quả bóng đang di chuyển lên xuống. Tôi không biết chúng là gì. Những thứ giữ chúng lại với nhau. Những người đến vào lần thứ hai có đầu tròn to, và họ bằng bạc. Họ có cơ thể, nhưng họ có những phần mở rộng ra khỏi cánh tay và ở giữa và chân.

D: Phần mở rộng?

L: Bà đã bao giờ nhìn thấy những bức tượng và hình vẽ từ các nền văn hóa phía Đông của một số vị thần chưa? Họ có khuôn mặt và cơ thể người, và cánh tay đưa ra các hướng khác nhau?

D: Tôi đã thấy một số có nhiều cánh tay này.

L: Vâng, đúng rồi. Nhưng những người này rất nhỏ, và có cái đầu to tròn. Tôi không nhớ khuôn mặt. Họ không có tóc. Những cánh tay và chân xuất hiện ở những nơi khác nhau.

D: Vậy đây là những phần thật, tay và chân thật.

L: Đúng vậy. Họ là những người nhỏ bé. Toàn bộ thực thể của họ sáng bóng. Tôi không biết họ mặc quần áo hay đó chính là cơ thể họ. Toàn cơ thể họ có màu bạc, một màu kim loại bao trùm.

D: Và họ biết rằng họ không thể hiện bản thân theo cách đó với mọi người, vì họ trông rất khác biệt. Trông quá đáng sợ. (Phải) Ý anh là họ có thể đi vào một con vật hoặc làm cho chúng xuất hiện như một con vật?

L: Tôi hiểu rằng họ đã xuống và đi vào con vật bằng cách nào đó. Đi vào đầu của chúng hoặc, tuy nhiên họ đã làm, tôi không biết. Họ đã làm điều đó để họ có thể ở gần con người.

D: Tôi đã nghĩ nếu một con vật bắt đầu nói chuyện với con người, dù ở thời nào, điều đó cũng làm họ giật mình. Nhưng không phải cách đó.

L: Không. Nó được thực hiện thông qua tâm trí bằng cách nào đó, hoặc thông qua giấc mơ của họ. Nhưng lý do họ đi vào những con vật này là để họ có thể ở bên con người khi tiếp xúc gần gũi. Tôi đoán những người này phải có thú cưng, vì tôi thấy những người này đang ngủ và những con vật này nằm gần họ.

D: Anh có thể thấy những người đầu tiên trông như thế nào? Những người đã bị biến thành nô lệ?

L: Tôi thấy họ dưới hình dạng một con người. Họ tăm tối. Tôi không biết liệu đó là bối cảnh mà họ thuộc phe bóng tối hay thấp kém hơn về trí thông minh hay sự phát triển hay thứ gì đó, nhưng tôi thấy họ trong bóng tối. Và những sinh vật đầu tiên bước xuống trông rất giống con người, nhưng chúng có làn da sáng. Bà biết đấy, trong nền tảng tôn giáo của chúng tôi, chúng tôi đã dạy rằng Adam và Eva đến và truyền bá cho tất cả những người khác trên Trái đất. Và từ những gì tôi nhận được, nó rất khác. Có rất nhiều người trên Trái đất. Nhưng khi tôi hình dung về những con người đen tối này họ đang mò mẫm trên mặt đất. Và một lần nữa tôi không biết có phải là một loại từ đồng nghĩa giữa những sinh vật ánh sáng và những sinh vật bóng tối hay không. Nhưng nó rất rõ ràng rằng có những sinh vật ánh sáng ở trên đây và những khối tối tăm lờ mờ ở đây.

D: Tất nhiên họ đã rất sợ hãi những người này. Tôi tự hỏi nếu họ là những người đầu tiên được gặp những người này, vậy lý do tại sao họ lại dễ dàng trở thành nô lệ.

L: Trong giới hạn những điều được nói, tôi cho rằng họ có rất ít kiến thức. Và những người đã ở đây trước đó đã soi sáng cho họ và đưa họ đến tầm cao hơn. Như vậy tôi cho rằng họ rất cổ lỗ.

D: Chắc là có rất nhiều nỗi sợ hãi và đáng sợ khác, và họ đã tận dụng chúng. Cho dù họ trở thành là con người, trong hình hài con người hay thứ gì, họ cũng không đạt đến mức thực hiện được một chuỗi quyền lực khi con người quỳ dưới chân họ. Điều đó chỉ ra rằng những sinh vật tiến bộ cũng có thể thất bại.

L: Họ không phải những sinh vật hoàn hảo, nhưng họ hiểu biết, và tôi đoán đó là lý do tại sao họ đến, để truyền đạt kiến thức của mình. Họ trông giống con người và rất vương giả. Thân hình cao lớn và trông họ khá tự tin. Và tôi nhớ từng nói rằng các vị thần được tạo ra từ những sinh vật này.

D: Anh biết lý do tại sao họ làm vậy.

L: Và những sinh vật ánh sáng trên hành tinh mà họ đang truyền đạt. Họ rất sáng, sáng trắng. Giống như một đốm màu. Màu của ánh sáng. Nó khiến tôi nhớ đến hình dạng của phim hoạt hình Casper the Ghost (Con ma Casper). Ngoại trừ việc đó là ánh sáng cực mạnh, và họ rất yên bình, rất hạnh phúc, yêu thương. Họ chỉ thích chia sẻ tình yêu.

Linda bày tỏ sự nóng lòng rằng chúng tôi sẽ không có được nhiều thông tin một cách nhanh chóng. Cô đã nghĩ chắc sẽ chỉ mất một vài phiên. Tôi cho cô ấy biết có quá nhiều thông tin để thu nhận trong một tiếng rưỡi. Và vì cô nói chậm, chúng tôi cũng sẽ cần nhiều thời gian hơn. Tôi thì đã quen với việc nghiên cứu kéo dài (trong một số trường hợp kéo dài đến vài tháng) để giải mã thông tin và sắp xếp theo thứ tự, tất nhiên là Linda thì chưa quen với việc này. Việc của tôi là kiên nhẫn và cố gắng sắp xếp chúng thành dòng sự kiện.

Chúng tôi dừng lại buổi thôi miên để ăn bữa tối, nghỉ ngơi và nói chuyện với Patsy. Sau đó làm việc lần cuối khi trời tối. Tôi không lo lắng đến việc kết thúc muộn vì tôi không biết khi nào có thể trở lại Little Rock. Chúng tôi muốn cố gắng có nhiều lần thôi miên nhiều nhất có thể cho một ngày làm việc. Tôi nghĩ tôi và cô ấy có thể ngủ muộn vào ngày hôm sau.

Từ khóa đưa Linda vào trạng thái hôn mê sâu một lần nữa và chúng tôi trở lại cảnh tương tự mà chúng tôi đã rời đi vài giờ trước đó. Bartholomew tiếp tục nói chuyện như thể chưa có sự gián đoạn này.

L: Tôi đang đứng trên một cái bục giảng trước mặt học sinh của mình. Và lúc này, tôi đang đặt câu hỏi.

D: Trước khi tôi đặt câu hỏi một lần nữa, tôi muốn làm rõ điều anh đã nói trước đó. Những người đầu tiên trên Trái đất khi những người khác đến ấy, anh có biết họ đến từ đâu không?

L: Họ đã ở đây. Họ là người Trái đất.

D: Anh đã từng nói với tôi họ trông như thế nào chưa?

L: Tôi đoán họ là con người giống tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi.

D: Được rồi. Tôi muốn chúng ta chuyển đến thời gian mà anh đề cập đến thảm họa và các lục địa của Trái đất tách rời nhau, và mọi người di chuyển đến nơi an toàn. Chúng ta đang nói chuyện đó khi tôi phải đi. Anh có muốn nhận thêm một số câu hỏi từ học trò của anh bây giờ không?

L: Có. Học trò của tôi muốn biết tại sao những người này không hài lòng với hoàn cảnh của họ? Tại sao họ phá vỡ nền hòa bình mà họ đã có trong nhiều năm? Câu trả lời cho câu hỏi này cũng khiến tôi bối rối. Tôi được bảo rằng họ muốn trải nghiệm một tầng cảm giác có tính bản chất cao hơn. Họ đã mệt mỏi với sự yên ả. Họ muốn có sự hứng khởi trong cuộc sống. Và khi các trò chơi trở thành chiến tranh, nó thực sự giúp họ đạt được điều đó. Trái tim họ trở nên tối tăm, và có nhiều chết chóc, nhiều tổn thương. Đó là điều họ mong muốn trải nghiệm.

D: Họ đã mệt mỏi với hòa bình. Ý anh là họ buồn chán?

L: Không hẳn là buồn chán đến mức đấy, mà vì họ không có nhiều cảm nhận. Họ cảm thấy các hành vi bạo lực sẽ làm thăng hoa những cảm xúc họ đang tìm kiếm. Họ được trải nghiệm những cảm xúc mà họ muốn. Họ không nhận ra rằng khi họ cho phép những cảm xúc này chi phối họ, họ đang đánh mất ánh sáng trong mình. Cảm giác đó không mất đi mà nó trở nên rất, rất đen tối. Và chuyện đó xảy ra chỉ vì họ muốn trải nghiệm sự hưng phấn của trạng thái cảm xúc và tổn thương.

D: Anh có từng đề cập rằng những sinh vật ngoài không gian quyết định để họ tự lo, và để họ cố gắng tự mình giải quyết mọi việc?

L: Đúng vậy. Lúc đó không có nhiều người như vậy trên hành tinh, và họ không phải là mối nguy cho bất cứ ai. Vì vậy, quyết định đã được đưa ra là để họ sống với tài sản của họ. Dù cho họ có thể phát triển hoặc bị hủy diệt. Sau đó, hành tinh này có thể được trao cho những người muốn sống một cuộc sống tốt đẹp.

D: Có phải người ngoài không gian đang theo dõi con người suốt thời gian qua?

L: Đúng vậy. Họ chỉ biết lắc đầu kinh ngạc trước nghệ thuật mờ ám, luôn tự hỏi tại sao.

D: Họ đang theo dõi từ đâu? Chuyện này sẽ xả ra trong một thời gian rất là dài.

L: Khái niệm thời gian của họ khác nhiều so với thời gian của chúng ta. Họ có thể điều chỉnh nó thông qua các dự đoán về tâm lý, đôi khi họ đến thăm hành tinh này bằng một loại vật chất. Điều này không thường xuyên xảy ra bởi vì nó không an toàn. Mọi người ở đây thời gian này rất tồi tệ và họ đã giết những người khác trong tích tắc. Quá nhiều sự giết chóc đã xảy ra.

D: Vì sao những sinh vật không gian này lại quan tâm? Tại sao họ không bỏ đi và quên Trái Đất đi?

L: Không, bởi vì họ đã có một kế hoạch định hướng cho Trái Đất. Đây là hành tinh đẹp nhất trong vũ trụ này. Nó được thiết kế thử nghiệm theo hình thái đẹp như vậy. Thật không may, nó chưa bao giờ được phát triển theo cách mà nó được thiết kế, theo hướng trải nghiệm về cảm xúc và thú vui vật chất. Những thứ mà nhiều nơi khác không có. Nó được thiết kế để dành cho những người đến đây để trải nghiệm rồi rời đi. Mọi người sẽ đến đây vào kỳ nghỉ để trải nghiệm Trái đất, những thú vui mà nó mang lại. Những thú vui mà những sinh vật này thường không trải nghiệm được.

D: Ý bạn là, họ đến đây như một kỳ nghỉ trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn?

L: Đấy là trước khi con người sinh sống trên Trái đất này. Sau đó, một số trong số họ đã ở lại để hưởng các thú vui vật chất này, và họ bị lún sâu vào trong đó, họ không thể rời đi. Họ muốn ở lại để trải nghiệm nó lâu hơn. Ở lại càng lâu càng khiến họ khó có thể rời đi được. Họ quên mất khả năng rời đi. Vì vậy, họ đã ở đây đến khi làn sóng những người đầu tiên được gửi đến. Và những người mà đúng ra được gửi đến để giúp những người sa lầy trong các thú vui vật chất ở Trái Đất lấy lại linh hồn ánh sáng của họ, cũng bị cuốn vào luôn.

D: Họ có nhiệm vụ giúp những người này trở lại những gì họ đã quên, nhưng nó không hiệu quả.

L: Không, bởi vì họ cũng bị chôn vùi luôn. Vì vậy, họ cũng ở lại và hòa với những người trước đó.

D: Anh nói rằng đây là một phần của kế hoạch định hướng. Anh có thể cho tôi biết bất cứ điều gì về kế hoạch này không?

L: Kế hoạch ban đầu là một kế hoạch đẹp. Kế hoạch sẽ cho phép các linh hồn đến Trái đất để ngắm nhìn vẻ đẹp, tận hưởng những điều ấy tại Trái đất, như một phần thưởng cho những việc họ đã làm ở các thế giới khác. Nó như là một kỳ nghỉ ngắn, một trải nghiệm thú vị, và sau đó rời đi và trở về nơi của họ.

D: Đó là kế hoạch định hướng?

L: Chính xác. Nó giống như một phần thưởng khi làm tốt công việc.

D: Có vẻ như mọi thứ đã bị thay đổi, phải không?

L: Đúng vậy. Thật đáng tiếc.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Trong nhiều lần hồi quy tiền kiếp với các đối tượng khác, Trái đất cũng được nhắc đến như một điểm nghỉ mát, một nơi nghỉ dưỡng, nơi chúng sinh từ nhiều thế giới và kích thước khác nhau đến đây trong thời gian trước khi thế giới bị ô nhiễm bởi con người. Điều này được cho là trước khi các linh hồn bị mê hoặc trong thế giới vật chất của Trái đất.

D: Có ai có câu hỏi khác không?

L: Khi lũ lụt đến, và các lục địa tách rời nhau. Anh ta muốn biết liệu đó là một sự thay đổi đột ngột hay đó là một điều đang dần dần xảy ra. Trong một số trường hợp, nó rất đột ngột. Nhưng sự nóng lên của hành tinh thì diễn ra một cách từ từ. Đột ngột là khi lũ lụt bắt đầu. Nó phá hủy rất nhiều và rất nhanh. Thực tế không có nơi nào trên hành tinh mà không bị ảnh hưởng. Hầu hết cư dân đã bị cuốn trôi và mất tích. Chỉ có rất ít người sống sót. Người ta đã hy vọng rằng thảm họa này sẽ khiến họ nhìn thấy lỗi lầm mà họ đã gây ra và họ có thể biết ơn vì sự bình yên được lặp lại. Nhưng rồi họ sẽ lại sớm mệt mỏi với hòa bình.

Tôi tự hỏi đó có phải những truyền thuyết lũ lụt xảy ra trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới. Nhưng đây có thể là một thời xa xưa và nguyên thủy trong lịch sử Trái đất. Rõ ràng Trái đất đã thay đổi nhiều lần và lũ lụt nghiêm trọng không phải là hiếm trong lịch sử của chúng ta. Lũ lụt trong Kinh Thánh và các trận lụt khác có thể đã xảy ra trong thời gian sau này. Có vẻ thực sự không có gì mới so với lịch sử của thế giới, nhưng là sự lặp lại của một loạt các sự kiện. Một số sự kiện đã được ghi lại trong các ghi chép cổ xưa, và một số có lẽ đã xảy ra trước khi chúng ta biết cách lưu trữ thông tin.

D: Có câu hỏi nào khác không? Chúng ta đang đi theo dòng lịch sử rất tốt.

L: "Tại sao những người bị bỏ lại không rời khỏi hành tinh nếu họ được giác ngộ đủ để được cứu?" Câu trả lời là họ không giác ngộ. Họ vẫn là những sinh vật Trái đất và họ không muốn rời đi. Họ không biết đến sự tồn tại bên ngoài cuộc sống thường ngày của họ. Vì vậy, họ không biết được thực tế rằng có một sự lựa chọn để có thể rời đi. Và có lẽ họ cũng không muốn như vậy. Câu hỏi: "Ông có nghĩ rằng nếu họ rời đi, họ có thể lại làm hại những nơi mà họ đến?" Đó là một khả năng, bởi vì họ không có mục đích thuần khiết như người khác. Nếu họ đến một hành tinh khác dễ bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ đó, họ có thể sẽ làm hại nơi đó. Nhưng mà họ có số lượng ít nên tôi không chắc sẽ có khả năng này. Câu hỏi: “Khi nào chúng ta quyết định gửi nhiều sinh vật ánh sáng hơn?” Phải đến nhiều năm sau mới có, khi Trái đất lại được một con tàu ghé thăm. Có rất nhiều người trên con tàu này, và họ đến, không phải để ở lại, mà là để chỉ dẫn cho những người đang ở đây. Họ không được phép hòa nhập với người Trái đất. Họ chỉ dạy người Trái đất để kích thích quá trình suy nghĩ của họ phát triển thêm một chút về phía ánh sáng. Câu hỏi: .…

D: Nhưng, lần này những người đến thăm đó trông như thế nào? Anh nói họ có nhiều người lắm.

L: Rất nhiều. Họ trông giống con người ở một vài điểm. Điều này giúp họ dễ hòa nhập. Họ rất, rất cao và có đôi chân ngộ nghĩnh.

D: Đôi chân ngộ nghĩnh? Ý anh là gì?

L: Họ không có tay và chân như chúng ta. Tay chân họ được giấu đi để không bị chú ý. Họ đi giày và găng tay mọi lúc, để không làm ai sợ hãi. Đôi mắt của họ rất to và tối. Và họ chỉ có lỗ trên mặt thay vì lỗ mũi. Họ có một cái miệng nhưng họ đã không dùng theo cách giống như con người. Họ không nói một ngôn ngữ hoặc ăn thức ăn của Trái đất, họ cũng không uống chất lỏng.

D: Vậy họ dùng gì để tồn tại?

L: Họ có một cơ chế hoàn toàn khác với khái niệm của con người. Nó là một hệ thống năng lượng của ánh sáng, được thúc đẩy, tăng cường, hồi sinh thông qua một loạt ánh sáng.

D: Ý anh là họ sử dụng ánh sáng để tồn tại?

L: Đúng vậy. Họ sẽ chết nếu không có ánh sáng. Họ mang theo đèn của họ trên tàu, và thỉnh thoảng sẽ phải nghỉ ngơi trong buồng để được hồi sinh. Họ chỉ cần một khoảng thời gian ngắn trong những căn buồn nhỏ nhưng cần thiết để phục hồi sức khỏe trong chuyến đi.

Một khái niệm tương tự đã từng được báo cáo trong Legacy From the Stars (Di sản từ các vì sao) về nơi mà các sinh vật được đặt nằm trong một cái bộng để tắm ánh sáng. Đây cũng là nguồn lực duy nhất của họ, và họ nói rằng ánh sáng này được lấy từ Nguồn (the Source).

D: Có phải tất cả những sinh vật này đã đến cùng một nơi trên Trái đất?

L: Không. Có những …tàu không gian? (như thể đây là một từ lạ) - các tàu không gian rời tàu chính và đi đến các khu vực khác nhau, nơi có con người. Họ giữ liên lạc với tàu chính theo định kỳ nhằm gửi các ghi chú về hành trình của họ.

Những điều này được nói như thể anh ta đang lặp lại thông tin ghi nhớ hoặc nghe từ đâu đó. Giống như những thông tin mới lạ và không quen thuộc. Sự lặp lại của sự thật.

L: Một số tàu đã thành công. Một số thì thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, hầu hết họ đều thành công. Họ đã dạy rất nhiều điều cho Trái đất. Những điều này sẽ giúp họ tăng cường năng lực của mình. Các triết lý sẽ cải thiện linh hồn và thể chất của họ, hy vọng sẽ gieo được các đốm sáng vào trong họ để phát triển.

D: Họ đã dạy những gì để giúp đỡ con người trong cuộc sống vật chất?

L: Họ chia sẻ các kiến thức làm nông nghiệp mà họ biết: thời gian trồng trọt, thời gian thu hoạch, cách trồng cây. Trước đây người ta đi săn và giết chóc rất nhiều. Sứ mệnh của họ là chuyển sự quan tâm đến giết chóc sang các hướng tích cực hơn, nhưng trồng trọt và thu hoạch, tìm các nguồn thực phẩm và năng lượng khác. Việc này cũng sẽ giúp con người ở yên một chỗ thay vì sống cuộc đời du mục. Họ sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ và phát triển năng lực tư duy. Những sinh vật này cũng dạy họ cách để sử dụng động vật thay vì giết chúng, dạy con người trở nên tử tế hơn với người khác, và sống một cuộc sống thấu hiểu hơn. Nhưng không may là họ lại nhìn những người thầy này như các vị thánh. Nhưng lần này những người thầy vẫn là thầy và không bị cuốn vào sự cám dỗ trên Trái Đất. Mục đích của họ là đến để dạy. Và khi họ hoàn thành sứ mệnh của mình, tất cả sẽ rời đi cùng nhau. Trải nghiệm lần này được coi là một thành công lớn. Người dân Trái đất được ban cho một cuộc sống tốt hơn và một lý do để phát triển. Họ đã được chỉ bảo và đã có một sự tồn tại ổn định hơn bất kỳ điều gì họ đã biết trong một thời gian dài. Và một cơ hội để sử dụng trí óc của họ theo cách mà họ chưa từng nghĩ đến trước đây.

D: Những điều này thật là tốt.

L: Vâng. Đó là một nhiệm vụ tốt, và nhiều người đã vui mừng và hân hoan trong một thời gian dài sau khi hoàn thành.

D: Nhưng anh nói rằng một số người thầy đã đi đến những nơi mà chỉ hoàn toàn thất bại.

L: Đúng, bởi vì con người ở đã chìm đắm trong những thú vui nhân gian của họ. Họ không thể và cũng không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào, vì vậy những người thầy để họ tự phát triển hoặc suy tàn. Nhiều người đã chết. Vì họ không muốn nghe, họ đã lạc lối.

D: Chủng tộc nào đã chết vì điều này? Có phải các chủng tộc không còn tồn tại trên Trái đất?

L: Vào thời này các sinh vật Trái đất đều giống nhau. Sẽ mất một thời gian trước khi có sự khác biệt về màu da và ngoại hình. Lúc này tất cả đều giống nhau, và không có nhiều người.

D: Anh có muốn tiếp tục với câu hỏi khác?

L: Câu hỏi: "Khi nào Trái đất có sự thay đổi về màu da và ngôn ngữ?" Điều này đã xảy ra sau đó khi Trái đất phát triển. Nó diễn ra khi có các hạt giống từ những nơi khác đến. Mọi người đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Một số người ở lại và kết giao với người Trái Đất. Một quá trình dày đã diễn ra trước khi nó phát triển thành những thứ mà chúng ta biết ngày nay. Trong đời tôi, tôi đã mất thời gian rất lâu để biết rằng có những màu da khác bên cạnh màu da của tôi. Khi đi khắp thế giới, tôi chỉ mới thấy hai màu khác, nhưng tôi được bảo là sẽ có nhiều màu da hơn thế. Tôi đã đi đến phía đông, chủng tộc da vàng, và tôi đã thấy chủng tộc da nâu. Tôi được bảo là còn có một chủng tộc da đỏ, và tôi không thể hình dung được họ sẽ trông như thế nào. Tôi còn được bảo là có da đen, tôi có thể hình dung ra. Và tôi cũng được bảo là còn màu da khác mà tôi chưa từng thấy. Nó giống da tôi nhưng khác, vì trắng hơn, tôi chưa từng gặp.

D: Anh có được bảo về chủng tộc màu da nào đã không còn tồn tại trên Trái đất? (Không) Nhưng những màu da này được tạo ra do những sinh vật đến từ thế giới khác?

L: Đúng. Đó là một sự tiến hóa rất chậm.

D: Tôi đã luôn nghĩ rằng sự khác biệt màu da là do một số nguyên nhân từ khí hậu nóng và lạnh. Đó không phải là yếu tố duy nhất nhỉ?

L: Không. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng sau đó, nhưng trước đó nó được tạo ra bởi sự hòa nhập của nhiều người. Chúng ta đã từng giống nhau. Không có sự khác biệt. Và sau đó, chúng ta bắt đầu kết hôn với những sinh vật từ thế giới khác, và từ đó những thay đổi bắt đầu.

D: Chúng ta đã từng giống nhau như thế nào?

L: Chúng ta giống nhau là có làn da màu nâu. Đó là màu sắc. Đó là một màu nâu ấm.

D: Chúng ta có tóc không?

L: Không. Chúng ta không có tóc.

D: Có phải đó là điều đã được tạo nên từ sự pha trộn?

L: Đúng vậy. Chúng ta pha trộn với những người từ các hành tinh khác, và với một số loài động vật. Chúng ta muốn có sức mạnh của những con vật này và nghĩ rằng chúng ta có thể có được bằng cách hòa nhập với chúng. Đó là một ý tưởng rất tệ, bởi vì sự phối hợp này đã tạo ra nhiều sinh vật trông kỳ lạ. Và nó cũng đã ảnh hưởng đến ngôn ngữ và khả năng suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy, việc này đã phải dừng lại, bởi vì nó rất, rất tệ.

D: Nó khiến cho con người đi lùi thay vì tiến hóa?

L: Đúng rồi. Họ có tính thú nhiều hơn tính người. Và chúng ta đã đi lùi quá nhiều. Vì vậy, việc giao phối với động vật đã bị cấm.

D: Có động vật nào được lai tạo với nhiều loài khác không?

L: Có. Những con rất khỏe và to thường được chọn, vì chúng có sức mạnh và tầm vóc.

D: Nhưng anh nói nó đã tạo ra một số sinh vật trông rất kỳ lạ.

L: Đúng vậy.

D: Những đặc điểm đó có được truyền lại không? Họ đã không chết hết, phải không?

L: Không. Một số đặc điểm mạnh được truyền lại.

D: Nhưng chúng không phải là đặc điểm trội?

L: Không. Ngoại trừ việc nó đã giúp cải thiện ngoại hình cao hơn so với trước đây cho người Trái đất. Họ có tầm vóc nhỏ, và việc này đã giúp thay đổi kích thước. Và họ cũng có thêm sức mạnh thể chất mà họ không có trước đây.

D: Nhưng cũng có đủ mặt tiêu cực khiến việc này bị cấm.

L: Đúng, điều đó không tốt, bởi vì những đứa con đầu tiên này chẳng quan tâm gì đến gia đình hay cuộc sống của chúng. Chúng chỉ quan tâm đến sự tồn tại vật chất, tồn tại tuyệt đối.

D: Đó là điều những người ngoài không gian không muốn.

L: Không. Sứ mệnh của họ là dạy cho người Trái đất hòa hợp với nhau trong một cuộc sống cởi mở và yêu thương hơn. Và những sinh vật này là những kẻ cô độc. Họ không tương tác với những sinh vật khác trừ khi điều này cần thiết cho sự tồn tại của họ. Thế hệ thứ hai từ những sinh vật này tốt hơn một chút. Ít nhất họ đã tham gia vào một cộng đồng.

D: Những sinh vật ngoài không gian này đến nhiều nơi và tham gia vào, đôi khi tạo ra các chủng mới. Họ có đến với động cơ tốt không?

L: Một số họ thì có. Họ mang theo các kỹ thuật và triết lý với ý định tốt. Một số người đến để khám phá. Họ không đến để dạy hay để giúp, mà chỉ để xem. Không may những người này có thể trở thành người truyền giáo như kiểu của người Trái Đất, và sẽ khó cho họ khi muốn rời đi.

D: Ồ vậy là có nhiều lý do khác nhau khi họ đến. Vậy có phải họ đến vào cùng một thời điểm thì có cùng một lý do không?

L: Thí nghiệm lần đầu với nông nghiệp khá thành công nên những sinh vật đó ở lại. Mọi người cho rằng Trái Đất từ đây sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu có thêm các trải nghiệm. Chương trình nhân giống đã bị dừng lại, và có vẻ đây là thời gian thích hợp để đến và hỗ trợ người Trái Đất có một hình thức tồn tại tốt hơn. Một số sinh vật đã đến để thực hiện việc này. Một số khác thì đến vì tò mò. Một số lại đến vì động cơ ích kỷ. Họ đến để chinh phục. Họ là các chiến binh ở nơi của họ. Đó là một hành tinh rất nhỏ và phần lớn sinh vật không hợp tác với những sinh vật này vì họ quá ích kỷ. Và vì vậy họ bị cô lập với người khác. Thành ra họ nghĩ đây là cơ hội để họ phát triển trong vũ trụ. Bà biết đấy, không sinh vật nào được phép đến Trái Đất trong một thời gian dài. Rồi mọi người lại được phép đến Trái Đất vào thời điểm này. Những người đầu tiên đến từ hành tinh Syrus (đánh vần: Sy-rus). Họ là những người thành công rồi rời đi. Và vì họ thành công nên những người khác nghĩ rằng cũng có thể giúp được. Nhưng không phải, có người giúp, có người không.

D: Những người giống chiến binh ấy, tại sao họ không bị cấm đến đây?

L: Tôi nghĩ họ đã đến mà không xin phép. Kiểu như phát sinh ấy.

D: Tôi đã nghĩ là phải có ai đó hoặc một nhóm người phụ trách việc này, và ngăn những người không nên đến chứ. Anh có nghe đến nhóm người nào như vậy không?

L: Vâng. Chuyện đã diễn ra trong một thời gian rất dài. Tuy nhiên, Trái Đất có quá nhiều vấn đề. Họ đã đến đây, không xin phép. Họ vừa đến. Và một khi họ ở đây thì họ sẽ hòa nhập. Và mọi thứ tệ hẳn đi.

D: Tôi hiểu. Tôi tưởng có ai đó sẽ yêu cầu họ phải rời đi.

L: Họ cũng có một số phẩm chất tốt bên cạnh những điều xấu xa. Họ rất thông tuệ. Và họ bị chính trí thông minh đó đẩy đi sai đường. Họ là những người lãnh đạo năng động với nhiều kỹ năng phát triển.

D: Anh có thêm câu hỏi nào từ mọi người không?

L: “Tôi muốn biết tại sao những người trên Trái Đất không được dạy để trở nên tốt hơn về khía cạnh tình yêu và sự rèn luyện tinh thần?”. Câu trả lời là họ có thể được dạy những điều này nếu họ muốn. Nhưng tại thời điểm này họ không mong muốn gì ngoài những thứ họ đang có. Đó là một quy luật vũ trụ. Ta không được xâm phạm một người khác mà không được cho phép. Và những người này hiện đang hài lòng với mọi thứ, họ không muốn có bất kỳ sự thay đổi gì. Tôi rất khó hiểu tại sao một người lại không muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu được trao cho. Nhưng đó là cách mọi thứ đang diễn ra.

D: Họ không cho rằng họ bị xâm phạm khi được dạy nông nghiệp và công nghệ chứ?

L: Họ chấp nhận như một món quà. Họ muốn những thứ này cho chính họ. Họ không muốn một triết lý mới. Lúc đó họ chỉ quan tâm đến khía cạnh vật chất mà thôi.

D: Những thứ vật chất giúp cho cuộc sống của họ?

L: Đúng. Họ không quan tâm đến thứ gì khác những gì họ có thể cảm nhận, nhìn thấy hoặc trở thành. Chỉ có thể hy vọng vào việc gieo những đốm sáng để nó phát triển, dù rất chậm, nhưng ít nhất cũng là một khởi đầu. Sẽ cần nhiều thời gian để đánh thức họ.

Tôi cũng đã từng có được những thông tin tương tự từ những người khác. Phần lớn tôi đã chia sẻ trong cuốn Keepers of the Garden (Những Người Trông Nom Trái Đất). Ở những nghiên cứu đầu tiên, tôi đã nghĩ đến khái niệm của việc gieo hạt trên Trái Đất khá hoàn chỉnh. Nhưng khi tôi có được thông tin từ nhiều đối tượng nghiên cứu, tôi luôn nghĩ có thêm bằng chứng sẽ tăng thêm giá trị, bởi vì những người tham gia dự án không hề biết tôi đã từng nhận được các thông tin gì trước đó.

Đã đến lúc tôi kết thúc phiên làm việc. “Tôi có thể đến lần nữa và hỏi nhiều câu hỏi hơn không, và nghe bài giảng của anh? Anh có nhiều điều để dạy tôi, và những người khác.”

L: Vâng, tất nhiên. Đôi khi tôi vẫn thấy khó hiểu về những điều mà tôi biết. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi có thể giải thích về chúng cho bà để bà biết sự thật. Thông tin đã bị bóp méo nhiều trong những năm qua, vì vậy chúng ta biết có nhiều thông tin sai lệch. Tôi sẽ rất vui được nói rõ mọi thứ và làm cho bà thấy tiến bộ, với mong đợi rằng ánh sáng sẽ tỏa rực rỡ và mọi người cũng nhìn thấy nó. Bằng cách này, hành tinh của chúng ta sẽ tỏa sáng trở lại và sẽ trở thành một phần của những gì mà nó vốn được định sẵn. Chúng ta cũng sẽ trở thành sinh vật ánh sáng, nếu chúng ta từ chối những thứ không thuộc về ánh sáng. Đó không phải là bản chất hoàn hảo để phát triển từ nơi mà chúng ta đều bắt đầu. Để trở về với nơi định mệnh sẽ là tuyệt vời nhất.

Tôi mang Linda trở lại và Bartholomew một lần nữa lui đi.

Khi chúng tôi kết thúc phiên này thì trời đã rất tối, gần mười giờ và Linda rõ ràng là rất mệt. Đoạn gần cuối, có những khoảng trống dài hơn bình thường lúc cô đang nói, gần như cô đang ngủ thiếp đi. Đôi khi tôi đã phải đánh thức cô ấy bằng cách lặp lại những gì cô ấy nói để cô ấy có thể tiếp tục. Nhưng khi được gõ lại thì thông tin hầu như khớp nhau và đều có ý nghĩa. Cả hai chúng tôi quá mệt mỏi dù sau đó chúng tôi chỉ ngồi và nói chuyện với bạn bè cho đến hơn mười một giờ. Và tôi sẽ có một buổi làm việc dày đặc như vậy ngày hôm sau với Janice. Nhưng ít nhất chúng tôi đã hoàn thành được rất nhiều việc trong vòng một ngày.

Tôi dự định trở lại Little Rock ít nhất một lần mỗi tháng để có thể tiếp tục nghiên cứu các câu chuyện. Nhưng tôi không làm được. Trong suốt mấy tháng sau đó tôi quá bận với việc biên tập và chỉnh sửa lần cuối với các phần tiếp theo trong bộ Trò chuyện với nhà tiên tri Nostradamus (Tập II). Tôi cũng có vài chương trình phát thanh. Tôi không còn thời gian để đi đâu hay làm gì khác. Và đến tận vài tháng sau chúng tôi mới có dịp làm việc tiếp cùng nhau.

CHƯƠNG 3
CÁC THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG

John, chồng cô ấy, ngồi cùng tôi thực hiện phiên hồi quy, và có vẻ anh ấy rất ủng hộ, và còn khá hứng thú. Lúc sau anh ấy nói cho tôi biết rằng anh ấy biết những thông tin này không phải từ Linda vì Linda không thông minh đến vậy. Đó là một câu nói hài hước nhưng nó đã chứng minh được một điều. Dù anh ấy rất hưởng ứng nhưng cô ấy không phải là người có thể làm được những điều này. Anh ấy nghĩ rằng Linda không có trí tưởng tượng.

Tôi dùng từ khóa và đếm để đưa Linda về thời điểm khi Bartholomew đang giảng cho các sinh mệnh ánh sáng.

L: Tôi đang ở trên một không gian và tôi đang giảng bài cho tất cả những sinh mệnh ánh sáng này, những người đã đợi tôi đến để truyền đạt kiến thức của tôi cho họ.

Cô ấy tiếp tục nói như thể đó là khoảnh khắc tiếp theo, chứ không phải là chúng tôi đã xa cách hàng tháng trời. Giống như thời gian đã dừng lại đó và đợi chúng tôi quay trở lại.

L: Tôi đang kể cho họ về lịch sử Trái Đất. Trái Đất đã phát triển như thế nào qua nhiều đoạn thời gian, và bao nhiêu người từ các hành tinh và vũ trụ khác đã đến để giúp các sinh mệnh Trái Đất tiến bộ.

D: Anh có kể cho họ nghe về một mốc lịch sử nào đặc biệt không?

L: Tôi vừa kể cho họ nghe về thời gian mà những người thầy tìm đến để trao tặng kiến thức của họ cho những người trên Trái Đất. Họ chỉ ở lại một thời gian ngắn để dạy cho người Trái Đất cách làm nông nghiệp và phát triển những công nghệ.

D: Đó là những điều chính mà họ dạy phải không?

L: Vâng. Họ dạy về việc trồng ngũ cốc, cách tưới, cách thu hoạch, khi nào thì trồng, khi nào thì thu hoạch, làm sao để bảo quản thực phẩm để sử dụng trong một thời gian dài. Họ dạy cách phát triển các kỹ thuật xây dựng mà người Trái Đất chưa biết, để họ có thể xây nên những nơi để ở và để gặp gỡ.

D: Trước đó thì người Trái Đất ở bằng gì?

L: Họ ở trong những nơi làm bằng da động vật và gỗ. Và họ cũng được dạy cách sử dụng tài nguyên của Trái Đất để làm gạch, để dùng đá. Cách để sắp xếp chúng với nhau để có một nơi ở lâu dài hơn mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hay bị phá hủy một cách dễ dàng.

D: Họ có dạy người Trái Đất gì nữa không?

L: Một số ít người được dạy cách dùng các yếu tố để mang lại lợi ích cho họ. Như làm thế nào sử dụng Mặt trời và mặt trăng và các ngôi sao để có lợi cho con người trên hành tinh này. Làm thế nào để sử dụng năng lượng của Mặt trời.

D: Họ dạy người Trái Đất sử dụng năng lượng Mặt trời như thế nào?

L: Họ dạy bằng một số thiết bị. Làm thể nào để thu được năng lượng Mặt trời ban ngày với các thiết bị này, để nó có thể sử dụng lâu dài như một nguồn năng lượng. Năng lượng này có thể được dùng để làm nhiều việc. Nó có thể di chuyển đồ vật. Nó có thể thắp sáng. Nó có thể bảo quản, ví dụ như thực phẩm. Nó có rất nhiều công dụng mà người Trái Đất không biết, vì họ không có thiết bị phù hợp để thu năng lượng và đưa vào sử dụng đúng cách. Chỉ có một số người được phép có kiến thức này và họ đã thề giữ bí mật. Những người này được xem là pháp sư hoặc các vị thần, và họ là những người duy nhất được học về những điều này. Tuy nhiên, họ được phép chọn học trò để truyền đạt lại những công việc đang được thực hiện.

D: Anh có thể mô tả thiết bị này và làm sao nó có thể làm được những điều tuyệt vời đó không?

L: Thiết bị này được làm từ một chất từ nơi khác, chứ không phải từ Trái Đất. Nó giống như một mảnh đồng nhưng không phải đồng. Nó dài và có hình tam giác. Nó nằm trên bề mặt Trái Đất và phải được di chuyển nhất định giữa Trái Đất và Mặt trời, vào một thời điểm và địa điểm cụ thể khi Mặt Trời đang ở trên bầu trời. Nó phải diễn ra tại một thời điểm nhất định trong này, và điều quan trọng là thiết bị này được đặt ở vị trí chính xác tại điểm bán kính và góc giữa Mặt Trời và đường chân trời của Trái Đất.

D: Nó chỉ là một miếng kim loại sao?

L: Nó giống như kim loại và nó có hình tam giác. Nó có thể dài khoảng mét rưỡi (5 feet) và cao một mét (3 feet), và nó có dạng chữ V ngay ở giữa.

D: Anh nói là anh dạy họ cách sử dụng năng lượng từ mặt trăng và các ngôi sao? Sao có thể làm được?

L: Mặt trăng cũng có nhiều năng lượng. Loài người chưa bao giờ hiểu điều này. Đó là một dạng năng lượng thụ động, không năng động và mạnh mẽ giống như Mặt trời. Tuy nhiên năng lượng thụ động của mặt trăng cũng mạnh ngang với mặt trời.

D: Chúng tôi nghĩ nó lạnh.

L: Đúng, nó là một loại khác hoàn toàn. Và vì vậy tại sao loài người nghĩ nó lạnh, nhưng không phải đâu.

D: Loại thiết bị gì có thể thu được năng lượng của mặt trăng?

L: Nó là một mảnh sáng bóng như thủy tinh.

D: Anh có thể nhìn xuyên qua nó như thủy tinh?

L: Không. Nó bằng bạc và sáng bóng, và được đặt trên một bệ hình vòng cung. Nó lõm ở giữa, và xoay theo nhiều hướng. Nó lớn hơn nhiều so với thứ dùng cho mặt trời, vì bản chất của năng lượng. Nó có đường kính khoảng 15 mét (50 feet) và cao khoảng 6 mét (20 feet). Nó rất là lớn.

D: Có lẽ đó là lý do mà nó phải có một cái bệ để quay xung quanh.

L: Vâng. Cần nhiều người để di chuyển nó.

D: Năng lượng từ mặt trăng thì dùng để làm gì?

L: Năng lượng từ mặt trăng có thể dùng để thay đổi tác động của thời gian lên hình dạng con người. Nó có thể dùng để chữa lành cơ thể con người. Nó được dùng cho nhiều thứ.

D: Làm sao nó thay đổi được ảnh hưởng của thời gian lên cơ thể con người nhỉ?

L: Khi một người già đi, sẽ có một sự cố trong việc giao tiếp của toàn hệ thống cơ thể người. Và vì sự cố đó, nó tác động đến các cơ quan khiến cho chúng bị lão hóa và không làm việc hiệu quả, do đó làm mất các chức năng quan trọng của cơ thể. Thiết bị này làm trẻ hóa cấu trúc tế bào, để chúng hoạt động bình thường như lúc chúng ta còn trẻ. Chỉ một số người được chọn mới có thể nhận những kiến thức này, để họ có thể ở lại Trái Đất trong một thời gian dài để hướng dẫn cho những sinh mệnh Trái Đất.

D: Năng lượng thì cần phải lưu trữ chứ không chỉ để hướng dẫn phải không?

L: Vâng. Nó được cất giữ ở những nơi bí mật. Mọi người được bảo rằng đây là những ngôi đền thờ các vị thần và họ bị làm cho sợ hãi nên họ muốn được ở một mình và không khám phá xem thứ gì bên trong. Mọi người không được phép vào những nơi này.

D: Và năng lượng mặt trời và mặt trăng đều được lưu trữ ở những nơi này?

L: Vâng. Ở những buồng riêng, vì năng lượng Mặt trời có thể sẽ bị phá hủy so với năng lượng của mặt trăng.

D: Anh cũng nói họ sử dụng nguồn năng lượng từ các ngôi sao? Việc đó được thực hiện như thế nào?

L: Họ lưu trữ được ánh sáng từ một số ngôi sao.

D: Các ngôi sao ở rất xa. Làm sao họ có thể làm điều đó nhỉ? Và các ngôi sao cũng không thể có nhiều năng lượng.

L: Không, chúng không có quá nhiều năng lượng, với vị trí của chúng trên bầu trời. Họ lập bản đồ các ngôi sao và theo dõi chúng thường xuyên để tìm hiểu về tiên tri. Hay tìm hiểu thêm về bản chất tâm linh của sự vật.

D: Ồ vậy các ngôi sao không có quá nhiều năng lượng, mà đây là một chương trình nghiên cứu về các ngôi sao?

L: Một nghiên cứu về sự soi chiếu của các ngôi sao (đang khó khăn để tìm từ phù hợp) vào các thời điểm khác nhau và …Tôi không hiểu. Các…sự soi chiếu khác của lời tiên tri. Lời tiên tri. Tôi đang bối rối.

D: Anh không quen thuộc với những thứ này? Ý anh có phải vậy không? Anh không hiểu nó là gì?

L: Vâng. Vị trí của các ngôi sao trên bầu trời cho họ các thông tin tiên tri, những thứ sẽ có thể xảy ra.

Rõ ràng là cô ấy đang cố gắng mô tả chiêm tinh học, nhưng đối tượng, Bartholomew thì không thể dùng từ ngữ nào để mô tả hoặc không hiểu khái niệm này. Một ví dụ khác chứng tỏ rằng chúng ta đang sử dụng tâm trí của anh ấy chứ không phải của Linda.

D: Có vẻ như là một nơi tuyệt vời và một thời điểm tuyệt vời, khi họ được trao tặng những thứ tuyệt vời này để khiến cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Điều gì đã xảy ra?

L: Đó đôi khi là thời gian tuyệt vời. Những pháp sư này sử dụng kiến thức của họ một cách khôn ngoan. Họ giúp người của họ tiến bộ lên. Họ tử tế. Họ chữa lành những vết thương. Họ bảo vệ người dân. Họ dạy người dân nhiều thứ. Và rồi nó cũng lại xảy ra như đã từng xảy ra, những điều tồi tệ lại diễn ra và lớn lên như cỏ dại trên cánh đồng. Cuối cùng chúng sẽ nuốt chửng lúa mỳ hoặc ngũ cốc. Và những thứ tốt đẹp này lại biến mất.

D: Điều này xảy ra từ từ hay đột ngột?

L: Đó là quá trình suy thoái từ từ.

D: Và nó khiến cho các kiến thức mất đi?

L: Vâng. Những kiến thức tuyệt vời này được trao cho người Trái Đất như món quà và đã bị phá hủy bởi cuộc nổi dậy của những người bình thường, những người muốn chiếm lấy năng lượng của mặt trời. Họ phát hiện ra nó được cất giữ trong một ngôi đền mà họ cho là các vị thần. Và họ muốn đem điều này cho tất cả mọi người. Họ nghĩ nó sẽ giúp họ có thêm sức mạnh. Và họ dấy lên một đội quân để xâm chiếm ngôi đền, và tàn sát các pháp sư. Và khi họ bước vào ngôi đền, tất nhiên, họ không thể sử dụng năng lượng đúng cách, vì họ không có kiến thức cho việc đó, và dẫn đến nó bị phá hủy. Các vụ nổ lớn, hỏa hoạn, tàn phá hàng loạt. Và nó đã mất.

D: Năng lượng từ mặt trăng cũng đã bị phá hủy đúng không?

L: Đúng. Năng lượng từ mặt trăng không có nguy cơ bị nổ. Tuy nhiên, nó được cất gần đó nên cũng bị phá hủy.

D: Các thiết bị ban đầu cũng bị phá hủy luôn sao?

L: Vâng, vì chúng được giữ cùng một nơi.

D: Chẳng nhẽ những người đến từ ban đầu để cho họ kiến thức này lại đến và ban tặng lần nữa?

L: Không, họ đã biến mất khỏi Trái Đất từ rất lâu, nhiều trăm năm rồi. Họ trở về quê nhà. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra.

D: Nhóm sinh mệnh đó có vẻ là một nhóm tích cực. Họ cố gắng ban tặng cho con người những kiến thức để sử dụng.

L: Vâng. Họ đã rất đau buồn khi biết chuyện nhưng rất lâu sau khi chuyện đó xảy ra. Và quyết định đã được đưa ra là không thay thế nó vào thời điểm đó.

D: Nhưng chắc phải có những người sống sót trong nhóm người Trái Đất.

L: Vâng, có những người sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, không tham gia vào việc xâm chiếm ngôi đền. Họ ở cách xa trung tâm của cuộc chiến. Họ đã rất già hoặc còn rất trẻ, và họ nghĩ chính sự tức giận của các vị thần trong đền đã gây ra vụ ổ. Nên họ không biết chuyện thực sự diễn ra là gì.

D: Tôi tưởng tượng cuộc sống của họ đã hoàn toàn khác sau sự kiện đó.

L: Vâng, đúng vậy, vì họ phải dựa vào những kiến thức ít ỏi mà họ có. Họ chỉ có thể trồng trọt những gì họ còn nhớ được. Họ không có sự chỉ dẫn nào từ các pháp sư. Tuy nhiên, họ đã xoay sở được. Họ đã làm rất tốt với những nguồn lực ít ỏi mà họ có.

D: Họ có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở lại tình trạng mà họ đã có với các năng lượng và sức mạnh giúp cho họ.

L: Họ không thể. Đó là một bước lùi lớn. Nhiều thứ biến mất. Nhiều công nghệ và nhiều bí mật.

D: Những người sống sót có quay trở lại cuộc sống nguyên thủy không?

L: Vâng. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục xây dựng nhà cửa, trồng trọt và buôn bán với những người khác như trước.

D: Vậy là họ vẫn nhớ cách xây nhà bằng đá.

L: Vâng. Tuy nhiên, họ không có các thiết bị mà trước đây họ có thể dùng để vận chuyển đá. Họ phải làm tất cả bằng tay. Không còn năng lượng nào để vận chuyển.

D: Có phải năng lượng mặt trời được dùng để vận chuyển đá vào vị trí không? (Có) Thi thoảng thì làm bằng tay? Anh hiểu ý tôi là gì không?

L: Vâng, tôi đoán là bà có thể gọi nó như vậy. Năng lượng này đi vào đá hoặc bất cứ thứ gì để di chuyển nó, và nó hút như một nam châm vào bất cứ vị trí nào cần chuyển đến. Và khi đã chạm đến vị trí đó nó sẽ ở đó.

D: Vậy sau khi phá hủy các nguồn năng lượng này họ phải làm hoàn toàn bằng tay.

L: Đúng rồi. Vì họ không biết làm như thế nào.

Tôi đưa Linda trở lại. Phiên này không thể dài như bình thường vì chúng tôi phải chuẩn bị cho bữa tiệc, và chúng tôi còn rất ít thời gian.

Khi Linda tỉnh lại cô ấy nói về cách cô ấy cảm nhận các thiết bị. Trong trường hợp thiết bị năng lượng Mặt Trời cô lấy một mảng giấy và gấp đôi nó lại để minh họa góc tam giác.

Vì phải tập trung làm việc để chỉnh sửa lần cuối và hiệu đính bộ sách về nhà tiên tri Nostradamus, tôi đã không thể sắp xếp thời gian làm việc với Linda lần nữa cho đến khi tôi về Little Rock vào tháng Sáu năm 1990 nhân dịp một hội nghị các nhà văn.

Tôi lái xe đến Little Rock vào tháng Sáu năm 1990 để tham dự Hội nghị các nhà văn. Ngoài ra tôi dự định làm việc với cả Linda và Janice, dù lịch trình đã kín. Tôi chỉ có thể có một phiên làm việc với Linda.

Tôi dùng từ khóa để đưa Linda trở lại thời kỳ của những sinh mệnh ánh sáng và tiếp tục câu chuyện của Bartholomew với chúng.

L: Tôi đang ở giữa những sinh mệnh ánh sáng. Họ đang dội bom tôi với những câu hỏi. Có quá nhiều thứ cần biết, và chúng tôi đang rất hào hứng để tiếp thu hết những kiến thức này để giữ chúng an toàn, để trao cho những người khác vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi thấy rất may mắn được lựa chọn để làm việc này. Có nhiều chuyện nhảm nhí. Tôi phải trấn an mọi người để tiếp tục công việc. (Ngừng). Bây giờ tôi đã hoàn thành việc này và chúng tôi sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh này.

D: Anh có thể đọc lại cho tôi các câu hỏi mà họ đã hỏi không?

L: Có nhiều câu hỏi, và mọi người nói cùng lúc. Chúng tôi đang nói tiếp từ lúc mà sự phấn khích bắt đầu gây ra sự gián đoạn. Nó liên quan đến các nguồn năng lượng nhận được từ Mặt trời và mặt trăng. (Hai tháng đã trôi qua, nhưng họ vừa nói tiếp từ lần hội thoại trước). Chuyện này dẫn đến sự phấn khích. Vì có nhiều Mặt trời và mặt trăng trong vũ trụ, và chúng đều có sức mạnh và năng lượng. Các hành tinh đều giống nhau, và năng lượng có thể được khai thác như trên Trái Đất để sử dụng cho con người và các cuộc du hành giữa các hành tinh.

D: Ý anh là nó có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng?

L: Vâng. Nó có thể sử dụng được cho nhiều thứ. Không chỉ thúc đẩy và là nguồn sức mạnh và năng lượng mà còn nhiều công dụng khác. Cộng với sự phát triển tâm linh của các sinh mệnh sống trên một hành tinh hoặc một khu vực cụ thể. Nó có tiềm năng chữa lành và với sự chữa lành này, sự phát triển tâm linh và kiến thức sẽ phát triển. Chuyện này đã gây ra sự gián đoạn vì nó quá thú vị.

D: Họ chưa từng được nghe chuyện này trước đây à?

L: Một vài người có nghe rồi nhưng phần lớn thì chưa. Họ đã nghĩ về những điều này nhưng không chắc lắm. Một số người thì xem như đây là sự xác minh.

D: Tất nhiên, vấn đề luôn là làm thế nào để khai thác năng lượng và khiến chúng hữu dụng theo nhiều cách.

L: Chính xác, nhưng nó không phải là một quá trình khó khăn. Nó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Tuy nhiên, không phải nhiều người biết về nó, vì nó quá đơn giản. Đó là một quá trình phóng đại, hấp thụ năng lượng thông qua độ phóng đại từ Nguồn. Năng lượng được gom lại và phóng đại gấp mười lần, sau đó hấp thụ vào một thiết bị để phân phối vào thời điểm thích hợp. Quá trình phóng đại là quan trọng nhất. Và chỉ khi điều này được hiểu và được thực hiện vào thời điểm thích hợp, quá trình mới thành công. Thu thập và phân phối năng lượng sẽ không thành công trừ khi quá trình phóng đại diễn ra chính xác. Đây là điểm mà nhiều người đã thất bại. Họ đã có nhưng đã quên mất khía cạnh quan trọng của quá trình.

D: Khía cạnh đơn giản đó là gì?

L: Khía cạnh đơn giản không phải là kích thước mà là chất lượng của vật liệu được sử dụng để phóng đại năng lượng. Vật liệu này không thể tìm được ở nhiều nơi trong vũ trụ. Nó chỉ có thể tìm ở một vài hành tinh nhất định. Trái Đất là nơi có thể tìm được chất này. Và đó là lý do tại sao hiệp ước toàn cầu với người Trái Đất lại quá quan trọng với tất cả mọi người, dù người Trái Đất vẫn đang trong thời kỳ sơ khai. Và đã có nhiều sự cố gắng để giúp đỡ họ phát triển đến mức hiểu biết cao hơn, và cũng đã thất bại nhiều lần.

D: Hiệp ước đó là gì?

L: Một hiệp ước với người Trái Đất trong nhiều lần để cho phép các chuyến bay giữa các thiên hà đến và buôn bán vật liệu này. Đôi khi có sự gián đoạn trong giao dịch vì bản chất muốn chiến tranh của người Trái Đất. Nhiều thứ bị phá hủy, nhiều người đi, và hiệp ước mới lại phải thương lượng lại. Hầu hết các lần này được thực hiện với các nhà lãnh đạo ở các khu vực cụ thể trên Trái Đất. Đôi khi họ có thể thương lượng với các công dân tư nhân phụ trách một khu vực cụ thể.

D: Tôi đang nghĩ đến một hiệp ước thông thường được thương lượng để đổi lấy thứ gì đó. (Đúng). Người Trái Đất đã nhận được cái gì?

L: Người Trái Đất nhận các công nghệ mà họ chưa từng biết đến trước đó, hoặc sự giúp đỡ về công nghệ mà họ đang phát triển trong giai đoạn rất sơ khai. Trong các hiệp ước này họ nhận được thông tin để giúp họ phát triển những gì họ đang thực hiện tại thời điểm đó. Nó chỉ giúp đẩy nhanh quá trình lên rất nhiều. Và nhiều kiến thức được đưa vào thực hành.

D: Vật liệu đó là gì mà họ lại thèm khát như vậy?

L: Vật liệu này là một khoáng chất được tìm thấy ngay bên dưới bề mặt Trái Đất. Đó là một chất bột mịn, nếu đặt dưới áp suất, nó sẽ tạo thành các tấm mỏng. Các tấm mỏng này được sử dụng trong quá trình phóng đại, và phải được thay đổi liên tục khi chúng lọc năng lượng ngay sau khi sử dụng. Chúng phải được thay đổi liên tục. Có nhiều khoáng chất này ở nhiều nơi trên Trái Đất. Và rất dễ để tìm được chúng bằng công cụ phù hợp.

D: Khoáng chất đó rất phổ biến. Nó có màu gì vậy?

L: Màu xám, các sắc màu xám khác nhau. Đôi khi có thể nhầm với bụi, nhưng nó rất mịn, gần như là bột.

D: Trong quá trình tạo ra các tấm này, anh nói rằng cần phải đặt chúng dưới áp suất. Đó có phải là áp suất từ nhiệt hay từ bước nào khác trong quá trình chuyển đổi bột thành các tấm mỏng?

L: Không, nó chỉ cần một áp suất thật lớn. Trong buồng áp suất, với áp suất lớn sẽ trở nên rất nóng. Không cần phải thêm nhiệt vào. Chỉ cần có áp suất lớn thì sẽ rất là nóng do áp lực tác động lên.

D: Và nó tạo thành các tấm mỏng?

L: Vâng. Các tấm rất mỏng, rất dẻo.

D: Và chúng được sử dụng trong quá trình phóng đại. (Vâng). Và anh nói rằng năng lượng sau đó được hấp thụ vào một buồng thu gom? (Vâng). Anh nói nó chỉ được dùng 1 lần. Nếu nó hoạt động bên trong một thứ giống như tàu, liệu nó có phải thực hiện trên 1 cái tàu không?

L: Vâng. Có một bộ phận thu thập trong con tàu, trong bụng của con tàu. Nhiều năng lượng được lưu trữ ở đây cho các chuyến đi dài. Trong này không cần nhiều không gian cần thiết cho việc lưu trữ vì năng lượng rất mạnh và có thể sử dụng trong một thời gian dài.

D: Vậy là con tàu có thể đi một khoảng cách xa trong một thời gian dài mà không cần bổ sung năng lượng?

L: Vâng. Nhiều, nhiều năm.

D: Và con tàu cần phải trở về nguồn để nạp lại?

L: Vâng. Tuy nhiên, hiện giờ họ đang nghiên cứu một thiết bị để có thể lưu trữ năng lượng từ các mặt trăng và mặt trời khác bằng cách đặt các tấm này trên tàu. Tuy nhiên, điều này không thành công vì các tấm này rất… (Ngưng một hồi lâu) Tôi nghĩ từ phù hợp là “mong manh”. Và họ phải bảo quản chúng theo một cách thức nhất định trong một nhiệt độ nhất định. Nếu môi trường thay đổi thì khả năng khuếch đại năng lượng của các tấm này sẽ mất. Cũng không thể tạo ra các tấm này quá lâu trước khi sử dụng vì chúng có thể mất khả năng này. Khoáng chất tạo ra các tấm này thì có thể được lưu trữ trong một thời gian dài mà không mất khả năng, nhưng các tấm mỏng này, một khi đã làm ra thì phải được sử dụng trong một thời gian ngắn.

D: Khi ở trong điều kiện tự nhiên, như ở Trái Đất, các tấm này có ổn định hơn không?

L: Không. Chúng cũng có các vấn đề đó. Chất bột khoáng chất có thể được lưu trữ trong thời gian dài. Một khi đã ép chúng thành tấm, chúng phải được sử dụng sớm.

D: Có nguy hiểm cho con người hoặc bất kỳ sinh mệnh nào khi sử dụng chất này không? (Không). Vậy nó là một thành tố hoặc nguyên tố an toàn?

L: Vâng. Nó là thứ mà bà sẽ gọi là “trơ”. Nó không có các đặc tính cụ thể nào cho đến khi quá trình nén áp dụng và kích hoạt nó.

D: Vậy đây là thứ mà các sinh mệnh muốn có khi họ giao kèo với Trái Đất.

L: Vâng. Nếu không thì Trái Đất sẽ chỉ có các thiết bị của người Trái Đất, là những người rất khó đoán và đã thử thách sự kiên nhẫn của nhiều người từ các vùng đất khác.

D: Có phải có một nhóm người đã học được cách sử dụng yếu tố này như một nguồn năng lượng?

L: Không, có nhiều người biết về nó, và họ ghé đến nhiều lần. Tuy nhiên, họ được điều khiển bởi một hội đồng. Có những người đại diện cho các hành tinh ngồi trong hội đồng này. Và họ ra quyết định ai có thể đến thăm và họ có thể trao và nhận cái gì từ Trái Đất. Tất cả đều được quyết định từ trước khi có bất kỳ hành động nào. Không ai có thể đến mà không có sự cho phép của hội đồng này.

D: Tôi đã nghe về hội đồng này trước đây, và tôi luôn tò mò không biết nó nằm ở đâu. Anh có thông tin đó không?

L: Hội đồng này nằm ở nơi mà bất cứ ai cũng không thể tiếp cận được trừ thành viên hội đồng. Và họ phải là một sinh mệnh được tôn trọng bởi người của họ. Không ai biết chính xác nó nằm ở đâu.

D: Nhưng đó phải là một nơi vật chất chứ?

L: Không, nó không phải là một nơi vật chất. Nó ở trên một cõi giới khác và chỉ những người đủ tiến hóa mới có thể đến đó.

D: Và họ cho phép ai đến và lấy chất liệu này. Và để trao đổi kiến thức với người Trái Đất.

L: Chính xác.

D: Tôi nói có đúng không khi cho rằng các nhóm khác cũng đến với những lý do khác ngoài việc lấy chất liệu này?

L: Vâng. Vài nhóm đến để tìm hiểu lý do tại sao chúng tôi làm những việc đó. Họ đến để quan sát cách làm. Một số đến để dạy chúng tôi làm thế nào để trở thành người hòa bình hơn. Có nhiều lý do tại sao họ đến, không chỉ vì mục đích giao dịch. Một số đến chỉ vì tò mò, nhưng không thường xuyên, bởi vì họ không được cho phép vào nơi này chỉ vì tò mò.

D: Họ chắc phải có mục đích.

L: Đúng rồi.

D: Có nhóm nào từng đến với các mục đích tiêu cực chưa?

L: Không thường xuyên, vì hội đồng rất thông thái và họ không cho phép điều đó. Người Trái Đất có đủ chuyện tồi tệ trong nhiều kiếp rồi. Tuy nhiên, đôi khi người đến thăm có tham gia vào những chuyện tiêu cực trên Trái Đất và phản ứng theo cách có thể làm cho họ tiêu cực. Khi họ bị loại bỏ khỏi nơi này thì họ không còn như vậy nữa.

D: Vậy có một cách để thu thập năng lượng và tạo ra lực đẩy cho các con tàu. Có còn cách nào khác không?

L: Có nhiều cách để tạo lực đẩy cho các con tàu. Đây chỉ mới là một cách. Tuy nhiên cách này không chỉ là quan trọng hơn trong việc thu thập năng lượng, nó còn ít gây ra các vấn đề môi trường cho các hành tinh. Đây là một giải pháp mạnh và có thể lưu trữ dễ dàng trong không gian nhỏ. Điều đó rất đáng được mong đợi.

D: Vậy các phương pháp khác thì nguy hiểm hơn hoặc có hại cho môi trường?

L: Nhiều lắm, như bà biết trong khoảng thời gian mà bà đang sống trên Trái Đất. Điều này đang được thực hiện trong khoảng thời gian của bà khi mọi người trở nên nhận thức tốt hơn về những gì có thể làm, nhiều thứ mà bà hiện đang sử dụng làm năng lượng sẽ không còn lâu nữa trên Trái Đất. Nhưng sẽ cần một sự thức tỉnh. Có nhiều người không mong muốn sự thay đổi này.

D: Có phải những sinh mệnh này sử dụng các loại năng lượng nguy hiểm hơn cùng một lúc không?

L: Không, không phải loại sức mạnh mà bà đang nói đến. Năng lượng hạt nhân đã được nghiên cứu, nhưng chưa bao giờ được dùng. Nó đã bị loại bỏ vì quá ô nhiễm cho thiên hà. Nó không phải là một nguồn năng lượng tốt vì rất dễ bay hơi.

D: Vậy họ đã tìm ra giải pháp an toàn hơn. Tôi đang nghĩ nếu nguyên tố đó quá hiếm và khó tìm thấy trên các hành tinh khác, họ có thể đã phát triển các phương pháp khác thuận tiện hơn cho họ.

L: Đúng là như vậy. Họ đã tìm thấy các hành tinh khác nơi yếu tố khoáng chất này có nhiều. Tuy nhiên, Trái Đất là nguồn gần hơn các hành tinh khác. Và đó là lý do vì sao họ theo đuổi. Nếu không Trái Đất sẽ bị bỏ mặc. Chỉ là thuận tiện hơn.

D: Và người Trái Đất có thể phát triển điều này nếu họ hiểu quy trình?

L: Vâng. Quá trình này đã được trao cho một số người, nhưng không được chấp nhận lắm, vì có nhiều người hưởng lợi kinh tế từ những cách khác. Và những cách khác dường như, là một nguồn tốt hơn với người Trái Đất. Họ nghĩ đó là những thứ đã ở đây lâu hơn. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Những nguồn năng lượng khác đã được sử dụng ở đây rất lâu. Tuy nhiên, chúng cũng đã biến mất nhiều lần.

D: Tôi nghĩ có thể là vì nó quá đơn giản nên họ không tin nó sẽ hiệu quả.

L: Một phần thôi, nhưng thực tế thì sâu hơn. Điều này liên quan đến quyền lực và lòng tham. Có một câu hỏi từ học sinh của tôi. Họ muốn biết yếu tố kia đã được phát hiện như thế nào bởi những người đến thăm. Tôi đang nói với họ rằng các tàu không gian lại đến Trái Đất một lần nữa. Và tình cờ họ phát hiện ra chất liệu mà họ đã sử dụng để tạo năng lượng. Đó là một sự phát hiện khá tuyệt vời, và họ đã rất mừng khi tìm thấy nó, vì họ đã đi rất xa vào các thiên hà để tìm kiếm chất liệu này. Chuyến đi lần này là để cung cấp kiến thức y học cho các thầy thuốc đang hành nghề y cổ điển và đã làm chết rất nhiều người. Họ đến để dạy các thầy thuốc một số kiến thức cơ bản về cấu tạo vật lý, sinh học của con người. Đây là một hoạt động rất cần thiết để giúp phát triển hành tinh này. Lúc đó đang có một trận dịch lớn và nhiều người chết mỗi ngày. Họ đang phải quyết định làm gì với những xác chết. Và khi họ đang đào các ngôi mộ tập thể để chôn xác chết thì họ phát hiện ra khoáng chất này.

D: Ý anh là người không gian hay người Trái Đất?

L: Người Trái Đất. Người không gian đang quan sát những gì diễn ra lúc đó. Họ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của loài người. Họ chỉ quan sát và cung cấp các con đường để loài người học công nghệ của họ.

D: Nhưng nếu họ không can thiệp, thì làm sao họ trao thông tin cho con người, những thầy thuốc?

L: Thông qua thần giao cách cảm. Các thầy thuốc nghĩ rằng đó là những thứ mà họ tự khám phá ra. Họ cần biết rằng các bệnh lây truyền từ người này qua người khác như thế nào, và chúng sống trong máu người như thế nào. Máu rất quan trọng đối với sinh lực của cơ thể con người.

D: Và con người, các thầy thuốc, họ không biết bệnh dịch lây như thế nào?

L: Không, họ không nhận ra được sự cần thiết và giá trị của máu chảy trong cơ thể con người. Nó rất cần thiết cho sinh lực của con người. Và nó đã không được vệ sinh tốt.

D: Họ đã không biết về vi trùng ở thời điểm đó đúng không?

L: Không. Đây là những điều mà người không gian đang cố truyền đạt, về vi khuẩn và về việc để cho máu chảy.

D: Để cho máu chảy?

L: Họ không ngăn máu chảy ra khỏi cơ thể. Họ không biết máu là cần thiết. Và nếu có ai đó bị thương và chảy nhiều máu thì họ không tìm cách cầm máu. Họ không biết là cơ thể cần có một lượng máu nhất đinh để duy trì sự sống. Đây là một trong những sai lầm mà họ mắc phải. Và việc không vệ sinh sạch sẽ cũng gây ra nhiễm khuẩn. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và vào dòng máu. Thời đó họ đã không biết tẩy uế, giặt giũ và sống sạch sẽ. Họ không có kiến thức về hóa dược. Bước đầu cần dạy cho họ cách sử dụng nước để tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày. Và giữ cho môi trường sạch sẽ.

D: Họ có thể truyền kiến thức này cho một thầy thuốc hay chín.

L: Nhiều. Hạt giống kiến thức này đã được trồng trong tâm trí họ, từ người này qua người khác. Phần lớn các thầy thuốc nghĩ là ý tưởng do họ nghĩ ra. Kiến thức được truyền đạt theo cách để họ không nghĩ rằng ý tưởng này đến từ một ai khác. Nó giống như ý tưởng này nảy ra trong đầu họ.

D: Tôi đang nghĩ nếu họ chỉ truyền đạt cho một người nào đấy, anh ta có thể thấy sợ hãi hoặc bị coi là bất thường.

L: Không. Họ đã truyền đạt cho nhiều người. Và khi họ trao đổi thì họ đồng ý rằng đây là một ý hay.

D: Nhưng không phải những sinh mệnh này nghĩ rằng đó là đang can thiệp hay sao?

L: Không. Họ trao tặng như một món quà và việc cá nhân đó có muốn nhận hay không là chuyện của họ. Điều này không được coi là sự can thiệp và họ có cơ hội để từ chối. Điều gì đó phải được thực hiện. Quá nhiều người đã chết.

D: Có phải bệnh dịch này xảy ra cùng lúc khi họ quyết định cung cấp thông tin cho con người không?

L: Bệnh dịch xảy ra khi họ đến. Đó là lý do tại sao họ đến. Nhiều người đang chết. Và họ sợ là sự cân bằng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng, và loài người sẽ chết trên hành tinh này. Và không ai mong đợi điều đó xảy ra. Nhóm người này được gửi đến để thực hiện nhiệm vụ này. Và họ đã làm rất tốt, họ đã ban tặng một món quà để tìm thấy một nguồn năng lượng tốt hơn những gì họ đã từng biết.

D: Vậy khoáng chất này không phải là thứ mà họ đang sử dụng vào thời điểm đó?

L: Họ đã từng thử nghiệm nó. Tuy nhiên, loại vật liệu này không có sẵn nơi họ ở, và họ phải đi một chuyến dài để tìm nó. Nên ý tưởng đó đã bị loại bỏ.

D: Năng lượng mà họ dùng cho đến lúc đó là gì?

L: Họ dùng ánh sáng. Và điều đó ổn. Tuy nhiên, nhiều lần không có ánh sáng và họ bị hết năng lượng.

D: Ánh sáng đó đến từ đâu?

L: Nó được tổng hợp từ các tấm mỏng. (Cô ấy nói chậm lại theo kiểu cô đang không hiểu là cô nhìn thấy gì). Các tấm bảng. Tấm năng lượng. Tuy nhiên, có nhiều nơi họ đã từng đến thì không có ánh sáng để nạp lại các tấm này. Và vì vậy họ hết năng lượng, và phải được một phương tiện khác đến cứu.

D: Nguồn ánh sáng ban đầu do đâu mà có?

L: Từ Mặt Trời ở nhiều thiên hà khác nhau.

D: Nhưng sẽ rất là xa khi họ du hành trong không gian.

L: Vâng. Đây là một bất lợi. (Chậm lại, như thể đang nghiên cứu gì đó). Một số tấm năng lượng có thấu kính phóng đại để truyền ánh sáng từ những mặt trời ở khoảng cách rất xa. Nhưng để làm việc này thì cần có những máy móc rất lớn, và không khả thi để đặt trên các con tàu. Vì vậy họ chỉ có các tấm năng lượng và họ không thể đi quá xa vì sợ hết nhiên liệu.

D: Còn sức mạnh của pha lê thì sao? Họ có từng thử nghiệm chưa?

L: Chưa. Vào thời điểm đó họ không nghĩ đến khả năng đó. Họ đang tìm kiếm một hệ thống khác, bởi vì khi đang di chuyển ở khoảng cách rất xa, di chuyển ra khỏi phạm vi của nguồn sáng là không tốt.

D: Vậy vật chất mới này có tính phóng đại tuyệt vời phải không?

L: Không, bản thân vật liệu này không có những đặc tính đó. Tuy nhiên, họ có khả năng biến đổi nó với khả năng phóng đại mà họ đã từng có. Đây là một quá trình rất đơn giản để biến đổi những hạt này qua hệ thống của họ, và chúng cũng có thể được lưu trữ trong những bình chứa nhỏ, nên khi di chuyển ở các khoảng cách xa vẫn có thể đem theo ít bình chứa.

D: Nguồn năng lượng vẫn là dùng ánh sáng chứ?

L: Vẫn dùng, ánh sáng là cần thiết và hữu dụng. Tuy nhiên, những hạt này được sử dụng để lưu trữ ánh sáng. Đây chính là đặc tính còn thiếu trong toàn bộ hệ thống năng lượng của họ. Các hạt này cho phép lưu trữ năng lượng trong các thùng chứa rất nhỏ, thay vì phải dùng các tấm lớn như trước đây để làm sức phóng tàu. Phát hiện này mang tính cách mạng cho toàn bộ hệ thống năng lượng của họ, và họ đã tìm ra nhiều cách để sử dụng nó. Nó được sử dụng không chỉ cho các phương tiện di chuyển mà còn cho nhiều các hoạt động khác. Ban đầu họ chỉ lấy nó nhưng thời gian sau họ phải thương lượng để có nó. Họ đã bị phát hiện và họ phải đổi chác để có nó. Nhưng họ đã không phải làm điều này trong một thời gian rất dài. Lúc đầu khi bị phát hiện, họ chỉ chuyển đến một nơi khác không có người ở vào thời điểm đó. Nhưng khi dân số Trái Đất đông lên, không còn nhiều khu vực họ có thể lấy được loại khoáng chất này mà không có dân cư sinh sống. Vì vậy các cuộc đàm phán đã được thực hiện với nhiều chính phủ trên Trái Đất chứ không chỉ một nơi. Họ đã sợ là họ sẽ không được khai thác nữa nên họ đã thỏa thuận với nhiều nơi khác nhau.

D: Chúng ta có thể trở lại lịch sử một chút vào lúc anh đang nói đến? Anh nói họ đã thỏa thuận với người Trái Đất để họ có thể khai thác vật liệu này. Và họ sẽ thưởng cho những người đó những công nghệ nào đó, kiến thức nào đó để họ có thể sử dụng cho cuộc sống vào thời điểm đó.

L: Đúng vậy.

D: Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu hiệp ước bị phá vỡ?

L: Hiệp ước sẽ bị phá vỡ trong nhiều trường hợp khi bản chất vật chất của con người để cho quyền lực và lòng tham xâm chiếm. Để họ muốn sử dụng công nghệ này cho các mục đích gây chiến, phá hủy, hơn là giúp đỡ loài người. Khi điều này xảy đến, loài người sẽ cố gắng chinh phục các sinh mệnh không gian. Và khi chuyện này xảy ra, những sinh mệnh không gian sẽ rời đi một thời gian, cho đến khi thế hệ mới phát triển và một hiệp ước mới có thể được thực hiện.

D: Vậy là người Trái Đất đã sử dụng công nghệ được ban cho vào bất cứ mục đích hoặc lợi ích nào và dẫn đến những cuộc chiến. Đó có phải điều anh muốn nói?

L: Vâng. Nó xảy ra rất nhiều lần.

D: Có vẻ lạ khi họ lại muốn đối đầu với những người đã ban tặng cho họ.

L: Họ nghĩ nếu họ có sức mạnh, họ có thể kiểm soát những người này và khiến những người này phải làm theo ý họ. Họ nghĩ họ có nguồn vật liệu duy nhất mà những sinh mệnh này cần, nhưng đó là một sai lầm, vì còn nhiều nguồn khác trên Trái Đất.

D: Vậy là những sinh mệnh đó sẽ rút lui?

L: Vâng. Họ rời đi. Và nhiều lần, tùy vào những vi phạm, họ có mang theo tất cả các công nghệ hoặc phá hủy nó để nó không bị sử dụng sai mục đích. Rồi loài người lại thoái hóa một lần nữa. Điều này xảy ra rất nhiều lần trong cuộc đời của Trái Đất này. Nhân loại cứ tiến lên một bước cao hơn rồi lại cho phép quyền lực và lòng tham xâm chiếm họ và đó là những gì họ đã học được. Rồi họ lại bị phá hủy, và lại lùi lại rất nhiều bước.

Khi Bartholomew bước vào thế giới của những sinh mệnh ánh sáng này, anh ấy dường như đã vượt qua khái niệm về thời gian, hoặc nói đúng hơn, thời gian không còn tồn tại ở đó. Ban đầu anh ta cung cấp thông tin từ tâm trí của Bartholomew, những thông tin được cung cấp từ người bạn kỳ lạ của anh ta. Nhưng càng về sau, anh ta càng tiếp cận những thông tin từ tương lai mà Bartholomew không có. Anh ta đã thực sự vượt thời gian và ở một nơi mà quá khứ, hiện tại, tương lai là một. Đó là cách duy nhất tôi có thể giải thích được về việc tại sao anh ta có thông tin về thời điểm hiện tại mà chúng ta đang sống. Tâm trí của anh ta (kết hợp với Linda) đã mở rộng khả năng tiếp cận và đồng hóa các sự kiện phức tạp liên quan.

Nhưng mục đích của việc dạy những sinh mệnh ánh sáng này là gì? Họ sẽ tham gia phần nào trong thời đại của chúng ta?

L: Con người đã không thể học bài học đủ từ những lần vấp ngã trong quá khứ để họ có thể tiến hóa lên một điểm nhất định. Đây đã là vấn đề rất nghiệm trọng xảy ra trong suốt nhiều thế hệ. Những sinh mệnh này đang hy vọng một lúc nào đó có thể giúp người Trái Đất trong quá trình tiến hóa của họ qua không gian. Một khi họ tiến hóa qua không gian này, họ sẽ tiến hóa vượt xa hơn. Một trở ngại tiếp tục gây ra những bước lùi lớn như những sai lầm trong quá khứ. Vì vậy đó là lý do tại sao chúng ta đang gặp nhau lúc này, để tìm cách thu hẹp khoảng cách, để loài người có thể tạo ra bước tiến nhảy vọt trong quá trình tiến hóa. Chúng tôi đang giúp để thực hiện điều này. Tất cả sinh mệnh này ở đây hôm nay mong muốn được giúp đóng hố sâu này lại một lần và mãi mãi. Để loài người có thể tiến hóa thành thứ mà họ đã luôn muốn. Và họ sẽ không thể tự đóng cái hố này lại với sự thiếu hiểu biết của họ.

D: Họ giúp chúng ta bằng cách nào?

L: Nhiều người sẽ sớm được gửi đến để làm việc mỗi ngày. Để khai sáng một cách tinh tế, để gửi một thông điệp yêu thương, để có thể đóng hố sâu này lại một lần và mãi mãi. Nhiều người sẽ chọn không ở lại Trái Đất. Nhưng những người ở lại sẽ làm việc rất chăm chỉ và sẽ được ban cho nhiều điều tuyệt vời.

D: Ý anh là những sinh mệnh ánh sáng nhỏ bé này sẽ đến Trái Đất để giúp đỡ? (Vâng). Họ sẽ làm điều đó như thế nào? Liệu họ có tồn tại ở dạng năng lượng ánh sáng không?

L: Một số sẽ như thế. Một số khác sẽ có khả năng xâm nhập vào cơ thể người. Một sinh mệnh ánh sáng có khả năng đi vào mười cơ thể người cùng một lúc. Và làm cơ thể con người nhẹ đi, và phát triển tư tưởng và tâm linh mà hiện giờ con người chưa thể làm được.

D: Vậy họ sẽ nhập vào các cơ thể con người đang sống trên Trái Đất và đang bị chiếm giữ bởi một linh hồn khác?

L: Vâng. Họ sẽ không phá vỡ bất kỳ quy luật tự nhiên nào hay chiếm giữ cơ thể. Họ chỉ là một đốm sáng để thắp sáng cơ thể vật lý, và tạo điều kiện cho nó phát triển.

D: Tôi nghĩ ý anh là họ sẽ nhập vào như một linh hồn và sống một cuộc đời từ khi còn bé?

L: Không, không. Điều này là không thể. Những sinh mệnh ánh sáng này rất nhẹ và đã tiến hóa đến mức họ không cần phải tồn tại vật chất. Họ không được thiết kế để làm điều đó. Họ nằm ngoài khái niệm của bà. Họ không phải là một linh hồn như bà thường nghĩ. Họ là sinh mệnh ánh sáng tiến hóa từ vị Thần của mọi tạo vật. Nguồn.

D: Nhưng linh hồn của chúng ta cũng tiến hóa từ đó.

L: Vâng, thật sự là như vậy. Tuy nhiên, có nhiều nguồn khác nhau từ nguồn Một, và họ được thiết kế khác nhau cho những mục đích khác nhau. Tuy nhiên họ đều là thành phần của một nguồn giống nhau.

D: Nhưng nếu họ đi vào cơ thể con người một thời gian – anh nói nó không chiếm hữu hay chiếm đoạt mà là để giúp đỡ - nó có được phép làm theo các quy tắc của vũ trụ không? Tôi đang nghĩ những linh hồn là để bảo vệ thể xác. Có thứ gì khác được phép xâm nhập không?

L: Có. Nó có thể xâm nhập nếu nó được đồng ý trước. Những sinh mệnh ánh sáng rất thuần khiết nên họ sẽ không áp đặt ý muốn của họ lên người khác. Có nhiều linh hồn đang hồi hộp chờ đợi sự trợ giúp của họ.

D: Vậy ý thức của cá nhân đó không biết chuyện gì đang xảy ra?

L: Đúng vậy. Họ chỉ biết có sự thay đổi, ở một mức độ ý thức. Tuy nhiên, họ không biết chính xác đó là gì. Họ chấp nhận điều này trong tháng thái tỉnh táo và cho phép sự tiến hóa, họ sẽ tìm ra câu trả lời và sau đó họ sẽ biết những gì tôi đang nói với bà. Ban đầu họ sẽ chỉ có cảm giác đang thay đổi cách nghĩ. Và họ sẽ thắc mắc về điều này. Nhưng có một cảm giác mạnh mẽ rằng họ phải thay đổi, dù họ không hiểu tại sao hoặc làm cách nào.

D: Nhưng điều này sẽ không xảy ra với mọi người.

L: Không. Chỉ một vài người, và những người này sẽ đưa những người khác theo cách suy nghĩ của họ. Một số người sẽ chọn cách khác. Và một số người không sẵn sàng thay đổi. Họ sẽ chống lại điều này kịch liệt và sẽ gây ra nhiều đau đớn và rắc rối. Nhưng những người tiêu cực này sẽ bị lu mờ bởi đám đông muốn thay đổi. Và sẽ bị buộc phải rời đi, vì họ sẽ không hạnh phúc trong môi trường mới được tạo ra.

D: Những người này có lẽ là những người không muốn thỏa thuận để thực hiện điều này.

L: Không. Tôi muốn nói rõ rằng những sinh mệnh ánh sáng này sẽ không can thiệp vào cơ thể con người hoặc linh hồn hoặc mục đích cuộc đời của họ. Họ chỉ ở đó để tạo ra một sự tiến hóa nhất định. Họ không ở đó để thay đổi gì đã được thỏa thuận hoặc thiết lập cho đến nay.

D: Đó là xâm phạm ý chí tự do của cá nhân.

L: Chính xác. Chúng chỉ là đốm sáng nhỏ để thúc đẩy con người băng qua vực sâu và đóng nó lại một lần và mãi mãi, để ngăn chặn sự đi lùi theo cách sơ khai nguyên thủy.

D: Có thể nói rằng đó là lý do khiến họ đến như hình dạng một linh hồn không? Vì những sinh mệnh vật chất không thể tự mình thực hiện điều này?

L: Đúng vậy.

D: Những sinh mệnh khác đã thử nhiều cách, và như anh nói, họ đôi khi bị cuốn vào tính chất vật chất của hành tinh này. Và họ đã thất bại nhiều lần trên nhiều phương diện khác.

L: Vâng. Và đó là lý do tại sao những sinh mệnh ánh sáng này được tạo ra.

D: Để thực hiện nhiệm vụ này theo cách khác.

L: Vâng. Không còn lý do nào khác để những sinh mệnh này ở đây.

D: Đây có phải là lý do tại sao Bartholomew phải dạy họ về lịch sử Trái Đất của chúng ta?

L: Vâng. Họ phải biết việc này đã xảy ra bao nhiêu lần. Họ phải hiểu rõ bản chất con người, vì vậy họ sẽ không vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Yếu tố con người phải hoàn thành điều này cho chính họ.

D: Khi họ thực hiện một việc, có thể nói, con người có phải trở nên cởi mở hơn vào thời điểm đó? (Vâng). Điều này có được hoàn thành theo cách nào đó không? Tôi đang nghĩ con người có hệ thống phòng thủ tự nhiên trong tiềm thức.

L: Vâng. Quá trình chuyển đổi được thực hiện rất đơn giản. Họ chỉ cần là một mong muốn tiến bộ. Không phải đi vào, không phải chiếm hữu, mà là một sự pha trộn, một sự hợp nhất, thêm vào, kết hợp. Một yếu tố được thêm vào để tăng cường nhưng không làm giảm đi.

D: Điều đó có ý nghĩa nếu nó không hoạt động theo cách khác. Và có bất kỳ linh hồn nào hoặc những sinh mệnh nào khác đang có kế hoạch đến Trái Đất để giúp không?

L: Thời điểm này chỉ cần chờ đợi và quan sát. Hội đồng hy vọng rằng một khi các sinh mệnh Trái Đất đã tiến hóa thì việc nhiều người đến và đi từ những nơi khác có thể được thực hiện. Và mạng lưới giao thương sẽ được thiết lập theo chính sách cởi mở hơn. Trái Đất có thể trở thành một nơi cởi mở để ghé thăm.

Khi tôi nhận được thông tin này trong đầu tôi nghĩ rằng nó quá phức tạp, nhưng những năm vừa qua, điều này đã được chứng thực bởi nhiều cuộc họp đang diễn ra khắp thế giới.

PHẦN 2
TIẾP TỤC TỪ “NHỮNG NGƯỜI BẢO HỘ”

CHƯƠNG 4
NHỮNG BẢN GHI ÂM JANICE BỊ LÃNG QUÊN

Khi tôi đang viết cuốn The Custodians, tôi khá tập trung vào nghiên cứu UFO và các vụ việc bắt cóc. Nó giải thích cách tôi bắt đầu (như các nhà nghiên cứu khác đã làm) với các trường hợp đơn giản là nhìn thấy, đáp xuống và bắt cóc. Công việc của tôi bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Phần cuối của cuốn sách liên quan đến nghiên cứu của tôi với một phụ nữ trẻ sống ở Little Rock, Arkansas vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Cô ấy đã cung cấp rất nhiều thông tin có giá trị cho phép tôi khám phá ra rằng người ngoài hành tinh không chỉ đến từ các hành tinh và thiên hà khác, mà từ các chiều không gian khác. Một số khái niệm họ đưa ra giúp tôi mở rộng tâm trí, bởi vì chúng chưa từng được ghi nhận từ những trường hợp khác trước đó.

Một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra khi tôi làm việc với Janice. Sau khi chúng tôi đi vào buổi thôi miên và cô ấy ở trạng thái thư giãn cao nhất (trạng thái mộng du), tính cách của cô ấy sẽ biến mất, và các thực thể khác sẽ nói chuyện với cô ấy. Đây thường là những sinh mệnh trên tàu vũ trụ mà cô ấy được đưa đến. Hiện tượng kỳ lạ này cũng xảy ra với các đối tượng khác mà tôi làm việc cùng, như thể tôi đã thiết lập một số đường kết nối trực tiếp đến những sinh mệnh này. Janice cung cấp các thông tin rất khổng lồ đến nỗi nó đã chiếm phần lớn trong cuốn sách “The Custodian”. Những sinh mệnh này sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ tôi và cung cấp thông tin về nhiều đối tượng.

Mối quan tâm của tôi là “Người Giám Hộ” đang phát triển thành một cuốn sách khổng lồ và tôi biết một số thông tin sẽ phải bị lược bớt đi. Tôi thấy rằng trong các phần của các buổi thôi miên, Janice đang di chuyển khỏi những người ngoài hành tinh và tàu vũ trụ, và khám phá vùng đất mới với các khái niệm siêu hình phức tạp hơn. Chúng tôi không còn giao tiếp với những sinh mệnh điều hành tàu vũ trụ và thực hiện các trải nghiệm trong dự án ở Trái đất. Chúng tôi đã kết nối với những sinh mệnh cao cấp hơn, dù quen thuộc với những người không gian nhưng chúng tôi chưa từng biết trước đó. Sau đó, tôi đã quyết định xóa những phần này ra khỏi cuốn sách, vì vậy nó sẽ vẫn đúng với khái niệm ban đầu của nó và tôi tập trung vào nghiên cứu những người ngoài hành tinh.

Tôi đã tích lũy thông tin qua các buổi hồi quy được thực hiện trong nhiều năm, nó vượt qua ranh giới vào một nơi huyền bí mà tôi chưa từng biết. Để giữ đúng nội dung trọng tâm của những cuốn sách tôi đang viết lúc đó, tôi đã không chia sẻ những khái niệm này. Tôi cũng biết rằng tôi không thể bỏ qua thông tin đó chỉ vì tôi không hiểu nó. Tôi lưu trữ nó vào một chỗ khác, và tôi biết rằng một lúc nào đó trong tương lai nó sẽ có giá trị khi kiến thức của tôi tăng lên. Tôi không biết liệu độc giả có thể hiểu được điều này hay không và khi nào, vì vậy tôi quyết định viết một cuốn sách mã hóa thông tin này một cách nghiêm túc và hy vọng sẽ có những người thích mở rộng tâm trí của họ. Nó chắc chắn đã mở rộng tâm trí và sắp xếp lại suy nghĩ của tôi. Mỗi khi tôi tự mãn nghĩ rằng mình có tất cả thông tin, và đã hình thành cách hiểu về cách thức hoạt động của vũ trụ, "họ" sẽ khéo léo cung cấp thông tin chuyên sâu các khái niệm và tôi bắt đầu suy nghĩ khám phá theo hướng khác. "Họ" đã luôn làm điều đó một cách nhẹ nhàng, cho tôi từng chút một để tôi không sợ hãi và có thể tiêu hóa miếng mồi ngon khó nhai tiếp theo. Tôi có thể từ chối, nói rằng tôi không muốn niềm tin của mình bị thử thách, rằng tôi là một miếng mồi ngon. Tôi có thể từ chối, nói rằng tôi không muốn niềm tin của mình bị thử thách, rằng tôi cảm thấy thoải mái với lý thuyết của riêng mình và không muốn dòng suy nghĩ của mình bị đảo lộn, nhưng tôi quá tò mò về điều đó. Tôi muốn biết có gì trong ngã rẽ tiếp theo trong hành trình thú vị. Ngay cả khi tôi không hiểu nó, có lẽ sẽ có những người ngoài kia sẽ hiểu. Vì vậy, khám phá của tôi nhắm vào những người thích tâm trí của họ uốn cong như bánh quy. Sách của tôi được xây dựng để làm cho mọi người suy nghĩ.

Các buổi thôi miên với Janice diễn ra vào những năm cuối 1980 và những năm đầu 1990, trong khi tôi đã tham gia rất nhiều vào việc viết bộ sách về nhà tiên tri Nostradamus. Năm 1986, tôi được yêu cầu trở thành một nhà nghiên cứu người ngoài hành tinh ở Arkansas và đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chủ đề hấp dẫn này. Tất cả điều này đã được nói trong The Custodians. Tôi sẽ đi từ nhà của tôi ở vùng núi Tây Bắc Arkansas đến Little Rock để làm việc với hai người phụ nữ đã được chứng minh là những đối tượng xuất sắc và đang cung cấp thông tin tuyệt vời. Vì đó là bốn giờ lái xe, tôi đã cố gắng có càng nhiều buổi thôi miên càng tốt khi tôi ở đó.

Tôi sẽ ở nhà bạn tôi Patsy, tôi có một phòng ngủ riêng trên lầu phù hợp với các buổi thôi miên. Janice đến đó và tôi đã cố gắng có vài buổi với Janice trong một ngày. Một trong những chuyến đi này, chúng tôi có một ngày với 3 buổi thôi miên kéo dài đến tận đêm khuya khiến cả hai chúng tôi cảm thấy quá sức. Sau đó, chúng tôi đã xem xét việc chúng tôi làm được bao nhiêu phiên để không bị cảm giác quá tải cho cả hai chúng tôi.

Trong chuyến đi năm 1990, chúng tôi dự định tìm hiểu một lần mất tích khác mà Janice đã trải nghiệm một tháng trước đó. Cô được mời đến một bữa tối thứ bảy với nhiều người bạn tại một ngôi nhà bên ngoài Little Rock. Cô gọi cho bạn mình trước khi ra khỏi nhà để chắc chắn rằng cô không quên bất kỳ món đồ nào vào phút cuối, và sau đó cô di chuyển lên đường cao tốc. Khi cô ấy đến, bạn của cô ấy đã khá khó chịu với cô ấy. Bữa tiệc đã kết thúc và khách đang rời đi. Bạn của cô nói: "Ít nhất bạn có thể đã gọi và nói với tôi rằng bạn sẽ đến muộn!" Janice không biết cô bạn đang nói về cái gì, cho đến khi cô ấy phát hiện ra bốn giờ đã trôi qua kể từ khi cô rời khỏi nhà.

Điều này rất giống với trường hợp ăn trưa tại văn phòng được viết trong The Custodians, cô không biết đã bị cướp mất vài giờ đồng hồ. Nó khiến cô gặp vài vấn đề với cuộc sống xã hội. Đến mức Janice muốn tránh các hoạt động xã hội để không bị rơi vào tình huống khó xử khi phải giải thích những điều kỳ lạ này với bạn bè. Điều đó trở nên khó khăn hơn vì cô ấy không có bất kỳ lời giải thích nào cho đến khi chúng tôi bắt đầu làm việc vào năm 1989 và phát hiện ra rằng cô ấy đã bị bắt cóc (cả xe hơi và mọi thứ) từ xa lộ. Sau vụ việc, cô được trả lại trên đường cao tốc, bối rối, nhưng cô không biết rằng cuộc đời cô đã bị đánh cắp một khoảng thời gian dài.

Trong lúc làm việc, chúng tôi đã phát hiện ra rằng Janice đã làm việc với người ngoài hành tinh suốt cả cuộc đời cô, và cô không hề biết đến tâm trí tỉnh táo của mình. Kinh nghiệm của cô đã tiến bộ từ các thực nghiệm mô phỏng đến việc tham gia các lớp học chuyên môn trên tàu "mẹ" tuyệt vời và to lớn, nơi cô có thể nghiên cứu bất kỳ chủ đề nào trong vũ trụ. Tất nhiên, tất cả những lời dạy này không dành cho tâm trí tỉnh táo của cô. Nó được giữ trong tiềm thức của cô cho đến thời điểm thích hợp nó được sử dụng. Một phần trong cô cũng biết có những điều quan trọng sẽ xảy ra với cô ở một cấp độ khác, nhưng điều đó không giúp ích gì cho sự nhầm lẫn mà nó mang lại cho cuộc sống bình thường của cô.

Tôi bắt đầu buổi thôi miên bằng cách dùng các từ khóa đưa cô ấy vào trạng thái thư giãn cao nhất ngay lập tức. Sau đó tôi đã hồi quy cô ấy đến ngày sự kiện mất tích xảy ra.

Cô hồi tưởng chi tiết chuẩn bị rời khỏi nhà, nhưng cô có chút e ngại, vì cô cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. "Tôi có thể cảm thấy sự có mặt của bạn bè. Họ đã ở đây nhiều ngày. Tôi có linh cảm là ... Tôi biết tôi sẽ làm một số công việc, và tôi chỉ không muốn có mặt tại bữa tối, bởi vì những người khác sẽ ở đó. Và tôi không muốn bị phát hiện. Đó là một chuyện riêng tư, không bị thổi phồng bởi một nhóm người không hiểu. Vì vậy tôi không muốn đi, vì tôi biết tôi sẽ có một trải nghiệm. Nó sẽ đến, nhưng tôi không biết khi nào. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi nên ở nhà và để nó xảy ra khi tôi ở một mình. "

Những cảm giác này hẳn đã ở mức độ tiềm thức, bởi vì Janice có ý thức thường chỉ cảm thấy những cảm giác khó chịu trước một sự kiện, mà không biết chúng đến từ đâu hoặc ý nghĩa của chúng. Sự kết nối luôn không rõ ràng, chủ yếu là vì nó đã xảy ra ở một cấp độ khác không thể tiếp cận được với tâm trí tỉnh táo của cô. Chỉ sau đó, nó mới được liên kết với các tập thời gian bị mất.

Cô rời khỏi nhà, nhưng nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục. "Tôi bắt đầu cảm thấy những cảm giác kỳ lạ. Và tôi đã học được lái xe khi chuyện đó xảy ra. Tôi không phải lo lắng về việc bị hỏng hay bất cứ điều gì. Ban đầu, thỉnh thoảng tôi sợ rằng tôi sẽ không có thể lái xe. Chuyện có vẻ đáng sợ khi không thể biết.” Cô đã không lái xe một đoạn rất xa trên xa lộ khi cô thì thầm, "Ồ! Họ đây rồi!" Biểu cảm khuôn mặt của cô ấy cho thấy có gì đó đang xảy ra.

J: (Hoảng sợ) Khổng lồ! Con tàu khổng lồ! Nó ở trước mặt tôi, nhưng nó ở trên đầu tôi. Tôi đang tìm kiếm và tôi nghĩ, "Lối thoát ra nào?" Tôi chỉ ở trên đường cao tốc trong một hoặc hai phút, và nó ở đó.

D: Cô có thấy những chiếc xe khác xung quanh không?

J: Tôi biết có những chiếc xe khác, nhưng cứ như xe tôi là chiếc duy nhất. Nó giống như tôi đang ở trong một “hành lang”, tôi không có từ ngữ nào tốt hơn. Nó giống như tôi đang ở trong "không gian" của riêng mình, nhưng nó tách biệt với “không gian” của những chiếc xe khác.

Hiện tượng bị tách khỏi thế giới bên ngoài khi những sự kiện này xảy ra đã được khám phá trong cuốn Người Giám Hộ, nơi dường như không ai nhìn thấy gì. Tôi đã học được rằng nó là một kinh nghiệm cá nhân và vô hình với bất kỳ ai không liên quan.

J: Tôi đã thấy những con tàu lớn, nhưng cái này là vô cùng to lớn. Phù! (Cô ấy chắc chắn rất hoảng sợ.) Nó có một màu xám như bầu trời vào một ngày nhiều mây. Có nhiều nhóm hoặc hàng cửa sổ nhỏ khác nhau, bởi vì đó có một vài tầng. Nó thật lớn!

D: Chuyện gì xảy ra sau đó?

J: Tôi chỉ bị bỏng. (Tôi không hiểu.) Swhooosh! Chỉ cần búng ngón tay một cái, và nó kêu "blip". Phù! Nó xảy ra ngay lập tức. Nó nhanh như một ý nghĩ. Một phút trước tôi ở trên xa lộ, và rồi tôi không còn ở đó nữa nữa. Tôi ở trên này.

D: Xe của cô vẫn ở đó chứ?

J: Ồ có.

D: Cô hãy kể tôi nghe những gì cô thấy

J: Giống như bà có cả thành phố riêng ở đó. Nó quá lớn. Và chúng tôi rời khỏi xe ngay tại đó, và tôi đi với họ. Bà biết họ đang đợi bà và họ sẽ đưa bà đến nơi bà phải đến. Nơi này là rất lớn, bà sẽ bị lạc. Bà thậm chí không thể tìm thấy đường. Nó rất lớn.

Cô được những người hộ tống hướng dẫn bước vào một vật lạ. "Ta đang nghiêng. Nó trông giống như một chỗ ngồi. Không có dây. Tôi đang tìm dây."

Cô ấy bảo rằng bắt đầu thấy chóng mặt, vì vậy tôi đã hướng dẫn để giảm bớt bất kỳ cảm giác vật lý nào xảy ra. Trong vài giây, cô mô tả cảm giác di chuyển rất nhanh, và theo nghĩa đen phải tiếp tục cố gắng giữ hơi thở. Điều này đã được nhấn mạnh bởi các câu cảm thán. Cô không thể mô tả sự xuất hiện của khu vực mà cô đang phóng qua vì nó trở thành một vệt mờ màu sắc, và chỉ còn chú ý đến những cảm giác.

J: Ôi trời ơi! Ôi! Nó thực sự rất nhanh. Thực sự, thực sự, thực sự rất nhanh. Cơ thể tôi cảm thấy kỳ lạ. (Một tiếng cười gần như mất kiểm soát.) Ồ, nó râm ran khắp nơi.

Tôi tiếp tục đưa ra những chỉ thị hỗ trợ như giúp cô ấy hít thở sâu. Tôi đang cố gắng di chuyển cô ấy về phía trước khi cô ấy đến nơi nào đó và cảm giác này có thể lắng xuống. Sau vài giây, hơi thở của cô đã trở lại bình thường. Sau đó, nhận xét tiếp theo của cô ấy làm tôi ngạc nhiên.

J: (Thì thầm) Bà nói to quá. Bà nói to quá!

Điều này thật khó hiểu. Tôi đã không tăng âm lượng giọng nói của mình. Điều này không thể khác được bởi vì nó có thể phá vỡ trạng thái thư giãn nếu ta thay đổi âm độ.

J: Nó giống như một cái loa.

Cô đang thở dài và rên rỉ, rõ ràng vẫn đang hồi phục sau chuyến đi điên cuồng. Tôi đã hướng dẫn rằng cô ấy sẽ nhận ra giọng nói của tôi một cách bình thường.

J: Cảm ơn. Trong vài phút nó giống như một cái loa.

D: Cô thấy gì khi nó chậm lại?

J: Nó chưa chậm lại trong tâm trí tôi. Nhưng nó vẫn nhanh với thể chất của tôi. Nó vẫn còn nhanh.

D: Mọi thứ đang trở lại bình thường, bởi vì chúng tôi không muốn cô có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

J: Nó không hề khó chịu. Bà đừng hiểu lầm. Tôi tham gia bởi vì tôi muốn. Nó không khó chịu. Đó là một trải nghiệm. Bà không thể làm điều đó ở đây. Ôi trời ơi, nó quá nhanh! Bà thấy chưa, bà phải đi nhanh để vượt qua tốc độ ánh sáng.

D: Nhưng điều đó sẽ không gây khó chịu đến cơ thể vật chất này.

J: Vâng, cơ thể vật chất này đã được điều chỉnh. Mức độ chịu đựng của nó là .... Có một từ khác, ngoài từ điều chỉnh, nhưng tôi không biết nó là gì.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Sau đó, cơ thể cô ấy bỗng nóng lên và cô di chuyển xung quanh để hơi nóng thoát ra từ bên dưới lớp da. Tôi đã giúp cô ấy. Điều này đôi khi xảy ra và chỉ ra có một sự dao động của năng lượng. Đôi khi đối tượng có thể chuyển từ nóng sang lạnh và trở lại một lần nữa. Cô ấy đã trải qua vài giây khó chịu đan xen như thể cô ấy vẫn đang cảm thấy sự tăng tốc. Tôi vẫn đang cố gắng đưa cô ấy đi hết hành trình để chúng tôi tiếp tục câu chuyện. Sau vài giây gợi ý, cô ấy hít thở sâu, thư giãn và bắt đầu thực hiện các chuyển động tay rất nhẹ nhàng.

D: Tại sao cô lại tạo ra những chuyển động đó?

J: (Nhẹ nhàng) Đó là một lời chào

D: Cô đang chào ai vậy?

J: Một sinh mệnh.

Cô ấy tiếp tục với chuyển động tay này, như một cách tôn kính, và chỉ ra rằng người trước mặt cô ấy cũng đang chuyển động tương tự. Gần như không để ý đến tôi, cô ấy đang tập trung vào chuyển động của mình. Tôi phải làm cho cô ấy nói. Tôi yêu cầu mô tả về sinh mệnh.

J: Sinh mệnh là một vùng ánh sáng, nhưng nó là một cơ thể. Nó không giống với cơ thể vật lý. Ánh sáng rất sáng. Không có màu sắc. Bà sẽ nói rằng đó là ánh sáng rực rỡ nhất mà bà từng thấy.

D: Anh ấy đang nói chuyện với cô?

J: Vâng. Nó giống như hướng dẫn một số thứ. Giải thích và Hướng dẫn.

D: Cô có thể nhắc lại những gì anh ta nói?

J: Vâng, tôi không nghe thấy họ nói. (Tiếng thở dài của sự thất vọng.) Nó không thành lời. Nó giống như ta thấy bụi bay tới, hoặc cảm thấy nó đi vào mình. Ý tôi là, nó còn hơn cả bộ não của bà. Nó tốt hơn.

Tôi đã nhận được nhiều thư từ nhiều độc giả có trải nghiệm kỳ lạ khi nhận thông tin thông qua các ký hiệu như đi thẳng vào não của họ. Điều này đôi khi xảy ra sau hoặc trong khi nhìn thấy người ngoài hành tinh. Vào những thời điểm khác, nó xảy ra khi người đó đang nằm trên giường hoặc ghế sofa và các biểu tượng hình học xuất hiện đi vào não của họ thông qua một chùm ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Tôi đã nhận được quá nhiều báo cáo trong số này để có thể bác bỏ chúng theo kiểu thông tin phi thực tế. Điều này cũng được ghi trong Người Giám Hộ (The Custodians) vì người ngoài hành tinh cho biết thông tin đang được truyền tải rất nhanh ở cấp độ tế bào. Họ cho biết thông tin sẽ xuất hiện trong tâm trí có ý thức vào một thời điểm trong tương lai khi nó cần đến và người nhận thậm chí sẽ không biết thông tin đến từ đâu.

D: Cô có biết những hướng dẫn liên quan đến nó không?

J: (Thở dài). Nó qua nhanh để có thể hiểu được.

D: Có lẽ đó là cách duy nhất để truyền đến một lượng lớn thông tin. Nó chỉ cần đi thẳng vào cơ thể và tâm trí của cô.

J: Nó ở mọi nơi. Tôi cảm thấy mình giống như một miếng bọt biển.

D: Cô cảm thấy thoải mái khi ở đó không?

J: Tôi cảm thấy hơi e ngại. Tôi yêu cầu được nhìn nó, và nó đã biến thành một người. Ánh sáng có thể là một người nếu nó muốn. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Ồ!  Nó đang đứng trước mặt tôi như một con người. (Hoảng sợ) Nó trông giống một con người, nhưng nó khác. Anh ấy có thể trông giống như một ngọn đèn mềm mại. Ta cảm thấy làn da mềm mại. Giống như một ánh sáng ... như một bóng đèn bị mờ.

D: Ý cô là khuôn mặt và cơ thể của anh ấy trông như được tạo ra từ ánh sáng? (Yeah) Phát sáng từ bên trong?

J: Vâng. Tôi đã hỏi: "Anh chỉ là ánh sáng thôi sao? Tất cả? Chỉ là ánh sáng?" Và ngay trước mắt tôi nó vừa hình thành. Tôi đã quá tải khi thấy chuyện xảy ra. Để nhận ra một ánh sáng có thể biến thành người.

D: Cô có thể hỏi anh ta là ai hay là gì không?

J: Tôi rất sợ nên tôi không hỏi. Như thể ta biết phải im lặng. (Cô ấy dường như đang lắng nghe.) Những điều đang xảy ra với ta. Mọi thứ đang xảy ra với ta, và nếu ta nói bất cứ điều gì thì nó sẽ là chuyện phiếm. Giống như ta chỉ không nói chuyện. Ta đang nói, nhưng không phải theo bất kỳ cách nào mà tôi biết. Tôi chỉ cho phép bất cứ điều gì cần thiết xảy ra, vì nó liên quan đến một thứ khác.

D: Được rồi, cô hãy tiến tới. Cô có thể đẩy nhanh trình tự đó. Đó là tất cả những gì đã xảy ra? Cô chỉ giữ lại sự có mặt của anh ấy và tiếp nhận thông tin?

J: Không. Chúng tôi đã đi đến một nơi khác.

D: Cô đã rời khỏi chiếc ghế chưa?

J: Tôi không ngồi trên ghế. Tôi không biết nó đi đâu. Chúng tôi đã đi ra khỏi hành tinh, hoặc bất cứ thứ gì. Chúng tôi không ở trên con tàu nữa.

Rõ ràng chiếc ghế đã đưa cô ấy ra khỏi con tàu để đến một địa điểm khác. (Một không gian khác?)

J: (Thở dài) Mọi nơi rất sáng. Nó gần như làm đau mắt ta, nó rất sáng. Nó rất yên tĩnh. Chúng tôi tiếp tục một chuyến tham quan thành phố. Cách chúng tôi di chuyển thật thú vị, bởi vì chúng tôi không đi bộ. Chỉ di chuyển. Không có dây. Tôi đang tìm kiếm dây. (Cười thầm) Rất êm. Không có va chạm. Chỉ di chuyển trong không khí.

D: Cô hãy kể cho tôi những gì mà cô thấy khi anh ấy đưa cô đi thăm quan

J: Tôi không biết. (Đôi khi cô ấy thất vọng khi cố gắng giải thích những gì cô ấy đang thấy. Cô ấy không có khái niệm gì về nó.) Nó nhẹ nhàng. Và ta di chuyển qua ánh sáng. Và sau đó nó thay đổi, bởi vì có những vùng ánh sáng. Và sau đó ta đi vào nó, và nó trở thành - không phải vì có những vùng ánh sáng. Và sau đó ta đi vào nó, và nó trở nên - không rắn - nhưng nó biến đổi từ một vùng thành một cái gì đó. Và sau đó ta đi đến một vùng khác, và nó khác.

D: Nó chuyển đổi thành gì?

J: (Cô hơi khó nói) Bà biết đấy, giống như bà đang lái xe trong một khu vực cách biệt, sau đó bà ở trong một nơi nào đó.

D: Ý cô là nó trông giống như những tòa nhà hay đồ vật?

J: Nó không phải là những tòa nhà, nhưng đó là nơi họ đang sống

D: Anh ấy có đang chỉ cho cô những nơi họ đang sống trong ánh sáng này?

J: Ánh sáng là tập hợp của .... Chúa ơi! Tôi không thể giải thích điều này.

D: Cô có thể mô tả một trong số họ với tôi?

J: Tôi không thể vì tôi không biết chúng trông như thế nào. Nó không giống như những gì mà tôi từng thấy trước đây

D: Tôi nghĩ về một ngôi nhà hoặc một tòa nhà trông giống như một container với những bức tường hoặc cái gì đó. (Cử động trên khuôn mặt cô ấy thể hiện sự không đồng tình) Không phải như vậy sao?

J: Không. Bà biết ngôi nhà trông giống như ánh sáng chiếu trực tiếp vào người. Và rồi bà biết ánh sáng …. Tôi không thể mô tả nó.

D: Cô có thể yêu cầu anh ấy giúp cô trả lời không? Tôi chắc rằng anh ấy có câu trả lời và có thể cô có vốn từ vựng mà anh ấy có thể giúp cô giải thích nó. (Tạm dừng lâu)

Đây là cách tôi thường làm trong tất cả các trường hợp tương tự. Khi tôi cần một lời giải thích mà đối tượng không thể cung cấp, một thực thể khác sẽ đến nếu tôi yêu cầu sự giúp đỡ của họ.

J: Đây không phải là lúc để hiểu.

D: Anh ấy có nói cho cô biết tại sao anh ấy cho cô thấy những điều này không?

J: Đây là bước đầu tiên.

D: Bước đầu tiên của cái gì?

J: Tôi không biết.

D: Anh ấy có nói với cô không?

J: Giờ không phải là lúc thích hợp.

D: Đó có phải là Trái đất không? (Không) Hành tinh khác?

J: Họ không gọi chúng là hành tinh

D: Họ gọi là gì?

J: Tôi không thể nói lúc này.

D: Nó có phải vật chất?

J: Ý bà là gì?

D: Tôi đang nghĩ Trái đất của chúng ta là vật chất, rắn. Cô có thể chạm vào nó. (Thở dài) Hoặc nó khác?

Giọng nói đã thay đổi. Nó trở nên tự nhiên hơn, khi Janice đang bối rối và không chắc chắn. Điều này nghe có vẻ có quả quyết. Có lẽ bây giờ tôi có thể nhận được câu trả lời. Đây là hình thức đã từng cung cấp câu trả lời trước đây. Tiềm thức của cô ấy? Hoặc có thể là tâm trí của sinh mệnh kia?

J: Đó là một thực tế khác và đó là một chiều không gian khác. Và nó không được coi là ... (Bối rối) dạng rắn.

D: Vì vậy, nó khác, nhưng dù sao nó cũng là thật. (Đúng vậy) Nhưng mọi người, những sinh mệnh sống ở đó, có cần có cơ thể không? (Không) Đó có phải là một cơ thể mà Janice đã thấy?

J: Đúng vậy. Đó là cơ thể mà cô ấy đã nhìn thấy, như một cơ thể được hiện rõ. Nó không phải hình dạng mà chúng tôi duy trì.

D: Nó có phải là cơ thể rắn giống như cô ấy, một cơ thể vật chất? (Không). Có phải vì anh không cần một cơ thể?

J: Đúng vậy

D: Tôi đang cố gắng để hiểu. Có phải nơi mà anh đang ở giống như một dạng tiến hóa cao hơn?

J: Nó là một dạng tiến hóa cao hơn nhiều.

D: Tôi đã được nói về một số không gian. Nơi con người sẽ đến khi họ rời khỏi cơ thể vật chất trên Trái đất. Đây có giống như thế không, hay nó khác?

J: Nó trông giống như thế

D: Nhưng nó tiến hóa hơn những gì tôi đã được kể?

J: Tôi không cần phải hiểu câu hỏi của bà.

D: Mọi người đã kể việc họ rời khỏi không gian vật lý của chúng tôi khi họ chết trong các buổi thôi miên tôi thực hiện với họ, và có thể nói rằng tinh thần hoặc bản chất của họ di chuyển đến các cấp độ khác nhau. Và đôi khi những cấp độ đó rất giống Trái đất, chỉ khác nhau về quang phổ. Sau đó, vài đối tượng thay đổi, họ chuyển đổi cao hơn, hay bất cứ điều gì muốn gọi là họ. (Cô ấy lắc đầu.) Không phải như vậy sao?

J: Một số chức năng có thể được gọi giống nhau, trong đó các thuộc tính liên quan sẽ tự trao đổi ở những cấp độ mà bà đã được biết. Tuy nhiên, tại thời điểm vô hạn của hiện hữu này, một người không cần nhà. Một người không cần cơ thể. Vì sự tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau... (Nói một cách nhẹ nhàng) thuật ngữ chỉ là …

D: Tôi biết rất khó để tìm từ phù hợp. Để xem nào. Rung động? Tần số?

J: (Chắc chắn.) Rung động! ... Điều đó chưa đúng, nhưng đó là một thứ mà bà có thể liên kết đến, chúng tôi sẽ dùng rung động. Tôi đang cố gắng nói cho bà hiểu những điều khó giải thích được vào thời điểm này. Và nó là quá trình đơn giản của tiến hóa rằng một người phải hiểu những gì tôi đang nói. Và tôi cũng có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của bà. Và điều này không thể được thực hiện thông qua những từ ngữ.

D: Ngôn ngữ là vô nghĩa. Tôi đã được kể điều này trước đây.

J: Tôi có thể làm điều này cho bà theo cách khác, nhưng nó sẽ không diễn ra vào thời điểm này

Trước đó, họ đã chỉ ra rằng họ có thể liên lạc trực tiếp thông qua tôi (như kiểu dẫn kênh), nhưng tôi thích phương pháp này hơn để tôi có thể là một người ghi chép khách quan. Hoặc anh ấy có thể đang đề cập đến cùng một phương pháp đưa các biểu tượng trực tiếp vào tâm trí tôi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ bị hạn chế khả năng lấy chúng ra và truyền đạt lại ý nghĩa cho người khác. Tôi có thể hiểu nhưng không thể truyền tải kiến thức.

J: Ngôn ngữ rất hạn chế. Nhưng giao tiếp có nhiều hình thức khác nhau mà chúng ta đang sử dụng.

D: Cô ấy nói rằng cô ấy đang nhận rất nhiều thông tin, nó đi vào đầu cô ấy như bọt biển. Đó có phải là cách anh đang giao tiếp?

J: Đó là một cách thức. Đó là một cách thức đồng hóa thông tin rất nhanh chóng và đầy đủ.

D: Anh còn sử dụng cách thức nào khác không?

J: Tôi tin rằng cô ấy đã nói với bà về …những biểu tượng. Nhưng đó không phải là từ ngữ.

Anh ấy đang đề cập đến những biểu tượng mà cô ấy đã nhận được khi đang trong tâm trạng thiền thư giãn.

D: Nhưng theo giới hạn của chúng tôi, chúng tôi hiểu đó là từ ngữ. Chúng ta có thể giải thích những biểu tượng đó không?

J: Điều này sẽ được quyết định bởi một người khác không phải tôi

D: Anh có thể nói lý do anh đưa thông tin này cho cô ấy?

J: Thời điểm này tôi chưa được phép. Tôi muốn hiểu về bà nhiều hơn

D: Tôi hoàn toàn đồng ý.

J: Bà nên chuẩn bị sẵn sàng để nghe.

D: Vâng, bởi vì đôi khi anh nghe thấy nhiều điều mà anh chưa sẵn sàng, nó sẽ khiến anh khá lúng túng.

J: Chính xác

Giọng nói tiếp tục trầm hơn và có phần nam tính hơn giọng bình thường của Janice.

D: Anh đang đưa cho cô ấy thông tin hoặc bài học về mức độ tiềm thức?

J: Nó không liên quan gì đến tiềm thức, và mọi thứ liên quan đến tiềm thức. Khi tôi nói với bà về bản thân thì chúng ta đang nói về toàn bộ trạng thái của bản thể gồm tiềm thức, ý thức, và thể chất, phi vật chất.

D: Vậy nó phức tạp hơn nhiều, nhanh hơn nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta có thể hiểu

J: Có lẽ vậy

D: Vâng, đây có phải là thông tin mà cô ấy sẽ cần biết sau này?

J: Chắc chắn rồi.

D: Nó sẽ hỗ trợ cho cô ấy trong cuộc sống ở Trái đất?

J: Chắc chắn rồi.

D: Và nó cũng sẽ giúp những người khác?

J: Chắc chắn rồi.

D: Chúng tôi có được phép chia sẻ thông tin này sau đó không?

J: Nó sẽ tiến hóa, và nó sẽ đi về phía trước. Nhưng nó sẽ xảy ra đúng lúc. Một trong số đó sẽ xuất hiện ở trạng thái tự nhiên. Một số trong số đó bà sẽ được phép truy cập. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi của bà có lẽ sẽ là "có", nhưng không phải tại thời điểm này.

D: Được rồi. Tôi rất kiên nhẫn. Tôi định đưa thông tin dưới dạng văn bản để người khác có thể chia sẻ và giúp đỡ cho mọi người.

J: Điều đó sẽ được quyết định bởi nhiều yếu tố khác. Tôi không thể trả lời câu hỏi của bà là "có", vì điều đó sẽ được xác định bởi kết quả tương tác giữa các hành tinh và không gian khác nhau.

D: Tôi đang nghĩ nếu nó có ích cho con người Trái đất, chúng tôi có thể được phép tìm hiểu nó.

Giọng nói không chỉ nam tính mà giờ nghe trông già dặn và rất tinh tế. Việc trình bày các từ ngữ rất cẩn thận và chính xác. Thỉnh thoảng anh ấy có một khoảng dừng và lẩm bẩm để tìm kiếm từ thích hợp. Đó là lần duy nhất có sự chùn bước. Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trong sự hiện diện của một thực thể có trí tuệ thông minh.

J: Những người Trái đất sẽ luôn có nhưng họ không giúp được. Một số người sẽ bị tổn thương. Bà có thể nói là tổn thương vì họ sẽ không bao giờ sẵn sàng để biết hoặc đồng hóa bất kỳ thông tin nào. Và đó là lý do tại sao nó không thể được tạo ra ngoại trừ thông qua một số cá nhân hiếm hoi có khả năng đồng hóa và hòa nhập nó vào bản thể. Và những ... chúng tôi không tìm thấy nhiều trên hành tinh của bà. Do đó, bà bắt buộc phải hiểu việc bảo vệ bất kỳ thông tin nào bà sẽ có được nếu bà đạt đến điểm vô hạn này trong tương lai.

D: Anh có nghĩ rằng tôi sẽ đến thời điểm đó vào một thời điểm khác không?

J: Nó sẽ được xác định khi chúng ta đi. Tôi không có quyền trao đổi với bà nhiều điều vào thời điểm này trong lần gặp này. Tuy nhiên, tôi đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Đó là vấn đề của tôi. Nó có thể được thực hiện theo cách khác, nhưng bà cần phải giữ nguyên như hiện tại. Vì vậy, để giao tiếp được với bà, ... Tôi hy vọng bà hiểu rằng tôi dường như đang khó khăn và trở ngại, khi rất khó để chậm lại mức độ rung động để hình thành ngôn ngữ từ. Và do đó, tôi rất khó tương tác với bà. Vì vậy, chúng ta sẽ tạo một sự thoải mái, bà và tôi nên gặp trong lần tiếp theo.

D: Vậy anh nghĩ rằng đây là cách duy nhất mà tôi giao tiếp được với anh thông qua một người khác.

J: Ngay lúc này tôi có thể giao tiếp với bà theo một cách khác. Tôi có thể làm điều đó. Nhưng tôi sẽ không làm điều đó, vì nó sẽ chẳng có giá trị gì đối với bà nếu bà không nghe thấy những lời đó.

D: Đó là cách mà tôi sẽ giao tiếp?

J: Đó không phải là cách bà sẽ làm, nhưng đó là một cách duy nhất phù hợp với bà và mang lại hiệu quả cho bà.

D: Tôi nghĩ rằng điều đó đúng. Nó sẽ tốt hơn nếu tôi nhận được thông tin thông qua một người khác, một phương tiện khác, với công việc mà tôi làm. Tôi cảm thấy thoải mái hơn với phương pháp đó. Tôi hiểu ý anh là một số người sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, và nó sẽ gây hại cho họ. Nhiều năm trước tôi đã được nói rằng một số thông tin giống như thuốc, và một số thông tin khác là chất độc. Điều đó có thể bị hiểu nhầm và thực hiện sai cách.

J:  Chắn chắc rồi

D: Tôi được cho biết rằng một số thông tin này mà thế giới chưa sẵn sàng. Họ cũng nói rằng không phải tất cả các câu hỏi của tôi sẽ được trả lời, vì lý do đó. Tôi nghĩ anh có thể thấy rằng tôi hiểu và tôi không có ý định thúc giục

J: Đúng. Tôi xin lỗi vì hiện tại không thể cung cấp thêm

D: Điều quan trọng là Janice đang tiếp thu bất cứ điều gì cô ấy cần biết. Cô ấy sẽ sử dụng nó vào lúc khác, và cô ấy không cần biết nó một cách có ý thức.

J: Và cô ấy biết điều đó. Đó là cá nhân hiếm hoi trên hành tinh của bà có thể đủ tin tưởng để đi đến điểm vô cùng này. Một người rất an toàn đến thời điểm này và quay trở lại. Và an toàn là từ ngữ. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được mức độ thông minh của sinh mệnh, bởi vì kiểu cá nhân này có thể giao tiếp ở nhiều cấp độ. Đó chỉ là một lý do mà sự tương tác này đang diễn ra tại thời điểm này. Thêm vào đó là một yếu tố khác liên quan, đó là người đó rất đáng tin cậy với việc cẩn thận bảo vệ công việc. Thế giới sẽ không có lợi khi được cho biết về điểm vô cực này, vì ngay từ đầu họ sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Thứ hai, họ không bao giờ có thể hiểu được nó. Và thứ ba, họ sẽ đưa Janice vào một tổ chức.

D: Tôi không bao giờ muốn điều đó

J: Điều đó cũng không bao giờ xảy ra

D: Nhưng trong sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, anh có đang ở mức độ mà chúng tôi coi là Thượng đế không? Cấp độ Người sáng tạo?

J: Đó là điểm cực vô cùng, đúng

D: Tôi đã đưa nhiều người lên các cấp độ khác nhau và họ nói về một số cấp độ cao hơn. Mặc dù không có điều gì chỉ bảo

J: Nó chỉ là hướng theo nghĩa chuyển động của sinh mệnh. Vì thực sự "cao hơn" chỉ là một điểm tham chiếu từ điểm họ đã đến.

D: Vâng, theo cách hiểu tuyến tính của chúng tôi

J: Chính xác

D: Vì vậy, đây sẽ là mức độ mà tất cả chúng ta hy vọng đạt được một ngày nào đó?

J: Có những cấp độ đã đi qua đây

D: Thật ư? Vậy thì đây không phải là điều cuối cùng

J: Tôi không thể trao đổi điều này vào lúc này. Ngoại trừ việc nói với bà rằng sự tương tác từ cấp độ này đòi hỏi sự thuần khiết của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Sự thuần khiết. Những tương tác này không phổ biến trên hành tinh của bà. Mặc dù chúng có xảy ra, nó không được biết đến. Đối với hầu hết các cá nhân không thể mang theo kiến thức

D: Cô ấy nói rằng cô ấy không nghe những đoạn băng ghi âm mà tôi thực hiện trong những buổi thôi miên này. Có lẽ tốt hơn là cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra?

J: Cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Và đó là sự xác nhận của tôi với bà, rằng cô ấy có thể mang theo những gì cô ấy biết. Vì có thể mang nó là chìa khóa để đạt được các trạng thái hiện hữu khác nhau. Và điều rất quan trọng là cô ấy phải được phát triển theo từng giai đoạn – Bà phải hiểu một điều. Cá nhân này đã làm việc rất, rất chăm chỉ với nhiều sinh mệnh. Công việc của cô ấy với năng lượng người ngoài hành tinh chỉ là một khía cạnh của những gì cô ấy làm. Cô ấy không phải là thế giới có nhiều ô thông thường của bà, mặc dù cô ấy là một phần của thế giới có nhiều ô của bà. Về mặt chức năng, các thuộc tính của cô ấy hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực có thể hiểu được của khoa học thực tế. Những gì bạn phải hiểu là người này hoạt động ở cấp độ vật lý, và là một con người rất thể chất. Nhưng đồng thời hoạt động ở nhiều chiều và cấp độ khác phụ thuộc lẫn nhau.

D: Anh đã nói có những cấp độ khác ở trên mức này, nhưng anh gọi đây là cấp độ vô cực.

J: Đây là cấp độ vô cực

D: Đối với tôi, vô hạn có nghĩa là mãi mãi, giống như không có gì ngoài điều đó.

J: Có điểm vô cùng, và sau đó là điểm qua những điểm vô cùng

D: Có phải cô ấy thường xuyên đến nơi này không?

J: Đây không phải là vấn đề cô ấy phải đến. Đây là một tương tác cần thiết cho .... (Chần chừ, tìm kiếm các từ ngữ.)

D: Công việc của cô ấy hay sao?

J: Hừm. Nhiều lý do. Một trong những lý do, cô ấy thấy thoải mái khi đến đây.

D: Do đó, cô ấy trải nghiệm sự thoải mái khi đến đó? (Đúng) Mặc dù cô ấy phải tiếp nhận thông tin bội thực, và tốc độ? (Vâng) Đó vẫn là sự thoải mái.

J: Bà thấy đấy, để đạt đến điểm vô cùng, bà phải vượt qua tốc độ ánh sáng. Vượt qua ánh sáng. Vì vậy, vượt qua tốc độ ánh sáng nhanh hơn ánh sáng. Sau đó, ta hòa vào một hiện hữu khác.

D: Tôi nghĩ chúng ta đã làm việc này đủ lâu. Tôi đã bảo vệ điều này rất lâu. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho phép tôi nói chuyện với anh.

J: Bà sẽ không nói chuyện được với tôi trừ khi điều này đã được cho phép trước bởi tôi và người khác. Tôi cảm ơn bà đã đồng ý giao tiếp, có vài chỗ tôi gặp khó khăn trong sử dụng từ ngữ. Và tôi chỉ muốn cảm ơn bà vì sự kiên nhẫn của bà trong những lần như thế của tôi.

D: Không sao. Tôi ghi nhận sự nỗ lực anh đã nói chuyện với tôi. Và ta có thể trò chuyện tiếp vào một thời điểm khác trong tương lai, nếu anh đồng ý.

J: Tôi nghĩ những điều này đã trao đến chúng ta có một buổi nói chuyện sâu hơn. Nhưng nó sẽ không diễn ra tại thời điểm này.

D: Được thôi. Tôi là người kiên nhẫn. Tôi sẽ đợi đến thời gian đấy. Tôi sẽ nhận được nhiều thông tin trong thời gian chờ đợi.

Tôi đưa Janice về lại ý thức hoàn toàn. Như thường lệ, cô ấy mất một khoảng thời gian để có thể đứng dậy. Cô ấy vẫn luôn nói chuyện với tôi, nhưng cô ấy có vẻ thoải mái đến nỗi không đứng dậy và đi bộ trong vài phút. Mặc dù, sau đó cô ấy vẫn còn loạng choạng cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Đây là mẫu hình bình thường của cô và không có gì đáng lo ngại. Trong khi cô ấy đang lấy lại năng lượng bản thân, chúng tôi đã thảo luận về một số nội dung của buổi thôi miên. Cô ấy luôn không nhớ gì trong các buổi thôi miên.

Sau khi ăn tối và giải lao với Patsy, chúng tôi quay trở lại phòng ngủ cho buổi thôi miên khác. Tôi nhận thấy hai buổi thôi miên là đủ cho chuyến gặp gỡ này. Trước đây chúng tôi đã có ba buổi, nhưng những buổi ấy thường tẻ nhạt và mệt mỏi, với tôi nó nhiều hơn là chủ đề

Trước khi bắt đầu, chúng tôi đã thảo luận về những gì muốn tìm hiểu. Janice vẫn luôn thắc mắc về những biểu tượng mà cô đã nhìn thấy trong tâm trí vào tuần trước. Tôi đã giải thích cho cô ấy về những biểu tượng này. Tôi giải thích rằng những sinh mệnh bảo chưa đến lúc để cô ấy biết và chúng tôi chưa có thông tin. Mặc dù cô ấy thất vọng, nhưng tôi biết từ những kinh nghiệm trong quá khứ rằng bạn không thể ép buộc điều này. Họ sẽ cho phép thông tin đến khi đến thời điểm thích hợp. Và điều đó sẽ không tốt nếu bạn cố gắng tìm hiểu chúng. Tôi luôn phải duy trì sự tin tưởng của họ, nếu không mọi thông tin sẽ bị ngắt và nghiên cứu của tôi sẽ dừng lại.

Cuối cùng chúng tôi quyết định tìm hiểu sự việc kỳ lạ đã xảy ra vào đêm hôm trước. Cô đi tìm xe của mình trong một bãi đậu xe rất tối. Khi động cơ khởi động, cô đột nhiên thấy có làn khói hay sương mù bao trùm xe. Cô đoán có gì đó không ổn với chiếc xe, cô bước ra và đi vòng quanh để kiểm tra xem làn khói bốc ra từ đâu. Khói ngưng tụ lại thành một vùng phía trước xe. Cô ấy có thể tạo hình thù của một con mèo ngay ở vùng giữa của làn khói. Điều cuối cùng cô nhớ là đi về phía con vật trong sương mù. Khi cô tỉnh táo quay lại xe để đi về nhà, thì cô phát hiện thời gian đã trôi qua vài giờ. Vì vậy, chúng tôi quyết định tập trung vào sự kiện này trong phiên này.

Sau khi tôi dùng vài từ khóa, cô ấy đi vào thư giãn sâu ngay lập tức, và tôi đưa cô ấy về đúng thời điểm tối qua khi cô ấy rời khỏi cuộc gặp và đi đến xe của mình ở bãi đậu xem. Cô ấy bắt đầu nhớ lại khung cảnh đó.

J: Tôi đang kiểm tra xem khói có bốc ra từ máy hút mùi không. Nó không hoàn toàn là màu khói, nhưng tôi thấy nó giống như đang di chuyển lên. Và nó ở phía trước kính chắn gió, trên mui xe, và khắp đầu xe. Nó không đặc như khói, nó là hơi. Nó giống như sương mù. Ban đầu, tôi nghĩ rằng do chiếc xe quá nóng, nhưng tôi có cảm giác nó là một cái gì đó khác. Tôi đứng đó và đợi. Và tôi nghĩ tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Và rồi tôi thấy có một con mèo ở đó. Và tôi nói, "Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó." Và rồi tôi tiến về phía con mèo, nhưng con mèo không giống con mèo. Khói và con mèo ở đó để đưa tôi ra khỏi xe. Và rồi tôi tiến về phía con mèo. Tôi biết con mèo sẽ di chuyển, và khi con mèo di chuyển, tôi sẽ đi. Đó là cách nó hoạt động. Bà biết có những thứ xảy ra như vậy, và bà biết nó không giống như thế.

D: Chuyện gì đã xảy ra khi cô đi đến chỗ con mèo?

Tôi đã bị khóa lại. Nó giống như ta khóa vào một tần số. Bà nhìn vào mắt mèo và bà đang bị khóa lại. Nó giống như bà di chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái rung động. Nó giống như việc thay đổi kênh trên TV, ngoại trừ việc ta làm theo cách khác. Và sau đó nó giống như ta đang ở trên một cây xà đơn, hoặc đang ở trong một hành lang. Nhưng ta biết ta đang di chuyển. Tôi không biết mình đang chuyển động về thể chất hay chỉ vận động về tinh thần.

D: Ai đang đợi?

J: Một nhóm sinh mệnh đã ở đó. Tôi không chắc rằng mình thực sự nhận ra họ. Tôi nhận ra anh chàng mặc áo choàng xanh lá cây. Tôi đã cố gắng nhìn tất cả mọi người, nhưng tôi di chuyển quá nhanh, vì vậy tôi không thể nhìn hết họ.

D: Cô bảo là cô nhận ra ai đó?

J: Tôi nhận ra bộ quần áo đó từ lần khác. Khi tôi tham gia trong một cuộc họp lớn, và tôi đang ở trong một khán phòng. Anh chàng này cũng đang đứng giảng bài trên sân khấu. Và tôi đang ngồi ở đó, ngoại trừ tôi đang ở trong trạng thái hơi. Nếu bà nhìn vào một cái gì đó, bà thấy vật chất của nó, nhưng sau đó nó trở thành dạng hơi. Đó là một cách nhìn khác. Tất cả chúng tôi đều ở đó, ở nơi rộng lớn này, và anh ấy ở đó, trước mặt cả tất cả chúng tôi. Và anh ấy đã làm xong phần việc của mình và anh ấy rời đi, và rồi một người khác đến.

D: Và cô nghĩ rằng nơi đó sẽ an toàn khi đi cùng họ, vì cô biết anh ấy?

J: Vì tôi đã từng gặp anh ấy và tôi biết mọi chuyện sẽ ổn

D: Cô đã đi đến đâu?

J: Tôi không biết mình đã đi đến đâu. Tôi đang nằm lơ lửng trên không trung. Tôi chỉ đang nằm. Nó không ở trên bàn. Tôi không hiểu, nhưng tôi biết mình hiện không ở trên Trái đất

D: Cô thấy gì xung quanh mình không?

J: Không, tôi không nhìn thấy ngay bây giờ. Bà biết bầu trời đêm trông như thế nào không. Bà biết nó ở đó, nhưng tôi có thể nhìn thấy những vì sao. Và tôi không nghĩ có những vì sao đêm qua

D: Cô có cảm nhận được những gì xung quanh, nếu cô không thế nhìn nó?

J: Tôi biết họ ở đó. Tôi biết rằng họ là những người tôi từng gặp về nơi tôi đã đến. Vì vậy, tôi đã di chuyển qua chúng để đến nơi tôi đang đứng. Họ đứng giữa tôi và nơi tôi đang đứng. Tôi an toàn và tôi ổn. Và họ nói với tôi rằng tôi biết rằng tôi an toàn. Giống như tôi đã phải nằm xuống sau khi đến đó.

D: Có ai đi cùng với cô không?

J: Tôi cảm nhận có người đi cùng, nhưng tôi không nhìn thấy họ. Có một tia sáng màu tím rất lớn chiếu vào mặt tôi. Nó đang nhảy. Nó đang di chuyển. Nó giống như một nhịp tim, ngoại trừ nó không phải là một nhịp tim. Nó rất lớn. Và đôi khi tất cả bên ngoài của nó có màu xanh lá cây. Nó giống như một thứ phát sáng, màu chàm lấp lánh ở giữa. Tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều, và tôi không biết đó là gì. Sau đó, ánh sáng lại xuất hiện một số hình dạng khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chúng xuất hiện trong ánh sáng đó trước đây. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng đó hàng trăm triệu lần, nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều đó. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Những hình dạng. Những hoa văn. Những hình dạng. Những hoa văn. (Cô ấy lặp đi lặp lại những từ này với tốc độ ngày càng tăng, cho thấy chúng đang diễn ra rất nhanh.) Giống như tôi đang xem những gì đang xảy ra bên trong ... nó đang hội tụ trong tôi. Những hình dạng, những hoa văn, những hình dạng, những hoa văn. Những hình dạng, những hoa văn. Hình dạng hoa văn bông tuyết, hình dạng hoa văn sáu cạnh.

D: Nhưng nó có mang lại cảm giác ổn không?

J: Ồ, nó giống như bà đang rèn luyện trong một bài kiểm tra hoặc gì đấy. Bà biết cái cảm giác tập trung học cao độ. Ngoại trừ tôi thực sự không đang học nó. Tôi chỉ tiếp nhận nó. Nhưng nó đang xảy ra với tôi. (Hoảng sợ). Ôi không, nhìn cái này xem!

D: Trong khi cô đang làm điều đó, có ai ở đó có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Và tôi có thể tìm ra mục đích của việc này là gì?

J: Nó giống như chúng tôi đang ở trong một nhóm.

D: Cô có muốn hỏi một ai đó xem họ có thể đến và trả lời câu hỏi của tôi không? Trong khi cô đang xem các hình dạng, họ có thể nói chuyện với tôi.

J: Ánh sáng vụt tắt. Các hình dạng biến mất. Tôi đang nghe một số người đang nói chuyện. Tôi không biết họ đang nói gì, vì tôi không hiểu cuộc nói chuyện đó.

D: Cô có thể hỏi một ai đó giúp chúng ta có thông tin không?

J: (Tạm dừng). Họ không nghe thấy.

D: Cô có thể dùng tâm trí làm điều đó

J: Tôi đang cố. (Nhẹ nhàng) Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. (Cô ấy đang lầm bầm và dường như đang im lặng giao tiếp với ai đó.) Họ có vẻ như tất cả đều bận và họ đang nói chuyện. (Tạm dừng, lầm bầm.) Bây giờ họ chỉ ở quanh tôi.

D: Họ đang làm gì?

J: Họ đang trao đổi thông tin

D: Với bạn hay với những người khác?

J: Cả hai luôn

D: Được rồi. Cô có thể dùng tâm trí hỏi một trong số họ trả lời câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với cô không?

J: Đó là điều khó khăn để hỏi khi điều này đang xảy ra. Quá nhiều thứ đang diễn ra ngay lúc này. Nó chỉ quá nhiều .... Nó rất nhiều .... (Cô ấy bối rối và có một chút choáng.) Nhiều đến mức, tôi thậm chí khó để hỏi. (Cô ấy thực hiện nhiều chuyển động tay chỉ vào những người khác nhau xung quanh mình.) Anh chàng này thực hiện một cuộc trao đổi, tiếp đến anh chàng này thực hiện một cuộc trao đổi, và anh chàng này thực hiện một cuộc trao đổi, và anh chàng này thực hiện một cuộc trao đổi. (Lặp đi lặp lại nhiều lần).

D: Và tất cả họ đều đang làm điều đó với cô?

J: Tôi không nghĩ đó là tâm trí. Tôi không biết nó được thực hiện như thế nào, hay nó là gì. Nó không phải về tinh thần

D: Chúng ta có thể vượt qua điều đó, sau đó sẽ không có nhiều điều xảy ra trong tâm trí của cô nữa? Cô hãy di chuyển đến lúc điều đó kết thúc.

J: Đầu tôi đau!

Tôi hoài nghi sự không thoải mái do nhiều thông tin đi vào đầu cô ấy. Tôi đưa ra vài gợi ý rằng khi tôi chạm vào đầu cô ấy, mọi khó chịu sẽ biến mất. (Cô ấy vang lên vài tiếng thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi có thể nói là cảm giác tốt hơn.) Hãy chuyển đến nơi không có quá nhiều thứ đi vào đầu của mình và cô có thể trao đổi mọi thứ với tôi. (Một tiếng thở dài nhẹ.) Bây giờ cô có thể nhờ ai đó đến trả lời câu hỏi được không?

J: Vâng. Bây giờ họ đang thảo luận xem ai sẽ nói chuyện với bà. Tôi đang cố gắng để nhìn, nhưng tôi không thể nhìn thấy. (Đột ngột một tiếng thở gấp gáp.) Ồ, một kim tự tháp đã đổ xuống tôi. Với đỉnh nhọn chỉ thẳng xuống. Và nó có các vòng trên đó. Nó vừa đi xuống.

D: Đó là ánh sáng hay cái gì vậy?

J: Tôi không biết nó được làm bằng gì. Nó đang di chuyển. Nó giống như một trong những trò chơi điện tử mà bà thấy. Nó đang rơi xuống đầu tôi. Tôi thấy nó đang đi vào cơ thể tôi. Nó có nhiều cấp độ khác nhau. Nó được chia ra, và nó có các vòng xung quanh giống như các vòng đời trong thân cây, ngoại trừ nó là một kim tự tháp. Và đỉnh nhọn chỉ thẳng xuống, và nó đi vào một điểm nhất định. Và nó dừng lại. Sau đó, nó di chuyển tiếp và dừng lại. Nó di chuyển một lần nữa và dừng lại, di chuyển một lần nữa và dừng lại. Nó giống như toàn bộ cơ thể của tôi trong đó. Nó lan ra toàn bộ cơ thể. Tay của tôi cảm thấy vui nhộn. Cảm giác như cơ thể tôi đang rời ra. (Tôi đã lo lắng trong một lúc.) Nó ổn. Không sao đâu. Nó không đau. Cơ thể tôi sắp biến mất. Nó chỉ đang tan biến. Ohh, nó chỉ đang tan biến.

D: Cô có luôn nghe thấy giọng nói của tôi cho dù cô đang ở đâu. Có ai trong nhóm đó có thể trả lời câu hỏi của tôi và giải thích điều này cho cô không?

J: Bình tĩnh. (Hít thở sâu) Tại thời điểm này, câu hỏi của bà không thể trả lời. Họ sẽ trả lời câu hỏi của bà, nhưng không phải bây giờ. Nó không thể xảy ra ngay bây giờ.

D: Được rồi. Nhưng đó là cảm giác ổn?

J: Đó là một cảm giác ổn, đúng vậy. Chỉ là cơ thể tôi đã tan biến. Tan biến hoàn toàn …

Họ muốn tôi chờ đợi vì vậy tôi đã sử dụng thời gian để đưa ra nhiều gợi ý hơn để cô ấy thấy thoải mái.

J: (Tạm dừng một lúc lâu) Chúng tôi có thể hiểu rằng bà mong muốn có một số thông tin ban đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đang thực hiện một số công việc và nắm lấy một cơ hội với buổi thôi miên tự nguyện của bà. Nỗ lực của sự tiếp nối từ công việc tối qua. Và bà đang muốn có được thông tin của buổi tối hôm trước, khi những gì đang xảy ra bây giờ là một sự phát triển hoàn toàn mới về thông tin đối với người này. Để biết thêm về thành quả của sự tham gia mà cô ấy đang được hướng dẫn để làm

Giọng nói chắc chắn đã thay đổi. Điều này luôn dễ dàng biết được khi có một trong các sinh mệnh nói, bởi vì sự thay đổi là ngay lập tức.

J: Tôi sẽ giải thích cho bà. Những điều mà bà muốn biết là gì?

D: Cô ấy tò mò về ý nghĩa của những hình dạng và hình ảnh mà cô ấy đã nhìn thấy.

J: Đây là toàn bộ ngôn ngữ của - tôi không thể cho bà biết nó đến từ đâu. Tuy nhiên, tôi có thể nói với bà đó là một hình thức giao tiếp quan trọng đối với con người. Tuy nhiên, tại thời điểm cụ thể này, tôi không thể chia sẻ ý nghĩa của nó cho bà hiểu. Đây là cách vận hành mà Janice thu thập thêm nhiều kinh nghiệm hoạt động. Bà có thể nói hiện tại, cô ấy đang nhận được sự hướng dẫn và được dạy vài hình thức giao tiếp khác, vì một số công việc sẽ được thực hiện trong tương lai. Có lẽ cách tốt nhất để giải thích điều đó cho bà hiểu là bà đi học tiếng Pháp tại trường, để bà có thể đến nước Pháp và giao tiếp bằng tiếng Pháp. Cô ấy đang học nó để phát triển trong tương lai. Và cô ấy đang học nó để bảo vệ chính mình.

D: Những biểu tượng là cách bảo vệ cô ấy

J: Các biểu tượng là một cách để bảo vệ cô ấy để không giao tiếp với cấp độ con người tại thời điểm này. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng phải được lưu giữ trong ý thức của cô ấy, nó sẽ được hoạt động trong tương lai. Lúc đó, cô ấy sẽ cần biết và cần giải thích và cần được dạy.

D: Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, liệu cô ấy có thể vẽ những biểu tượng này cho tôi và giải thích chúng không?

J: Có thể. Đó là quyền tự do mà tôi không thể cho phép. Điều đó chỉ đến từ một cấp độ phát triển khác không phải cấp độ tại thời điểm này. Bà có thể đã hỏi nó trong buổi thôi miên trước đó và đã nhận được câu trả lời

D: Tôi đã hỏi, và họ nói rằng tôi không thể nhận nó vào lúc đó

J: Sau đó, tôi sẽ cung cấp cho bà câu trả lời tương tự.

D: Cô ấy cũng muốn biết mục đích của các nhóm sinh mệnh đang tập trung tại đây

Giọng nói lại thay đổi. Điều này nghe có vẻ quyết đoán và chuyên nghiệp hơn. "Tôi sẽ trả lời bà. Mục đích của nhóm sinh mệnh là mỗi thành viên trong nhóm có một trình độ chuyên môn cụ thể. Vì vậy, những gì bà có là một nhóm - bà có thể gọi - 'phần ưu tú nhất' trong các khía cạnh phát triển khác nhau. Bà có các chương trình thạc sĩ gồm các giáo sư đại học dạy trong chương trình thạc sĩ. Nhưng họ không phải là những giáo sư sẽ dạy sinh viên năm nhất trong các lớp đại học của bạn."

D: Cô ấy nói rằng mình không thể nhìn thấy họ nhưng họ luôn xuất hiện theo cách khác.

J: Rất nhiều

D: Cô ấy nhận ra một trong số họ. Vậy trong số những người này, anh có phải là người có thể trả lời một số câu hỏi không?

J: Nếu tôi không phải là người trả lời câu hỏi của bà, thì một người khác sẽ trả lời. Vì nó thể hiện sự đồng ý của nhóm để tương tác với bà. Nếu có bất kỳ ai trong nhóm cảm thấy việc tương tác không thích hợp vào thời điểm này, thì việc này sẽ không được thực hiện. Chúng tôi cũng mong bà hiểu rằng bất kì ai trong nhóm cũng có thể thể trả lời nhưng nó cũng được thực hiện nếu nó được sự đồng thuận của nhóm. Nếu việc ủy quyền cảm thấy câu trả lời không nên đưa ra thì không ai sẽ làm điều đó.

Điều này cũng đã từng xảy ra khi tôi làm việc với Phil trong cuốn sách The Keepers of the Garden. Lúc đó một nhóm gồm mười hai thực thể đang giao tiếp với tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện về thời gian và sự gieo mầm trên hành tinh Trái đất. Họ cũng nói rằng họ chỉ được phép chia sẻ những thông tin khi tất cả đã đồng ý.

D: Tôi luôn nhận lấy bất cứ thông tin mà tôi có thể nhận được. Anh chỉ cần cho tôi biết nếu anh không muốn trả lời. Có một bí ẩn xảy ra trên Trái đất vào thời điểm này mà nhiều người đang đặt câu hỏi. Điều này liên quan đến vòng tròn cây trồng trên các cánh đồng ở Anh. Họ gọi chúng là Vòng tròn ngô, mặc dù nó thực tế là trên cánh đồng trồng lúa mì và các loại ngũ cốc khác. Chúng đã xảy ra trong vài năm qua. Anh có thể cung cấp cho tôi bất kỳ thông tin về điều đó? Họ đến từ đâu, bằng cách nào và tại sao?

J: Tôi có thể nói với bà rằng có một số lý do cho các vòng tròn. Và có những lý do khác nhau cho chúng. Và tại các thời điểm khác nhau, các lý do khác nhau được sử dụng. Bây giờ, bà hiểu xoắn ốc? (Có) Và bà hiểu các cửa sổ? (Có) Tại một thời điểm cụ thể, chúng được sử dụng bởi một số năng lượng nhất định để tương tác với các dòng điện của Trái đất của bà, với các dao động của Trái đất của bà. Tôi đang cố gắng trả lời bà ngoài kỹ thuật. Tôi không thể cung cấp cho bà tất cả thông tin về điều này. Nhưng tôi có thể nói với bà rằng một số trong số chúng được tạo ra bởi những con tàu ghé qua. Và chúng được tạo ra do nguyên lý đẩy hoặc hành trình cung cấp nhiên liệu cho tàu. Và nó liên quan đến lực hấp dẫn của hành tinh của bà. Có những lý do khác ngoài việc chống trọng lực.

D: Chúng không phải tất cả đều do tàu tạo ra, phải không? (Không) Một số trong số chúng dường như theo khuôn mẫu. Họ có các vòng tròn xung quanh các vòng tròn, và thiết kế khác nhau.

J: Đúng rồi. Bà đang nói về mối quan hệ giữa chúng với nhau. (Ngừng lâu) Tôi xin lỗi. Tôi có câu trả lời của bà, nhưng trong lần gặp tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ chúng cho bà. Tôi không thể làm điều đó bây giờ, bởi vì nó là một vấn đề thời gian.  Điều quan trọng là nó không được hiểu vào thời điểm này. Tôi chỉ có thể nói với bà rằng có một dự án mà một số người đang làm việc. Và đây là một phần của dự án đó. Bà chỉ cần tin rằng không có nguy hiểm nào đến từ những vòng tròn này. Nó kết hợp với các khía cạnh khác của dòng năng lượng. Điều rất quan trọng là họ phải ở đó. Và giống như Janice đang học các ký hiệu của ngôn ngữ, mọi nỗ lực đang được sử dụng liên quan đến sự ổn định lớp vỏ mỏng manh của Trái đất. Nếu nó cần phải có một vòng tròn đảo ngược - các vòng tròn rất mạnh mẽ, bà biết đấy. Và chúng cũng được sử dụng như một điểm truyền tải. Vì vậy, đó là những gì tôi có thể nói với bà.

D: Các khuôn mẫu có ý nghĩa không?

J: Chúng đều có ý nghĩa

D: Các nghĩa này có nằm trong số được tìm thấy xung quanh các di tích cũ như Stonehenge không?

J: Tất nhiên rồi. Khi bà nghĩ về Stonehenge, khi bà nghĩ về những di tích cũ của bà hoặc cái gọi là "chốn linh thiêng" trên hành tinh của bà, thì bà phải biết rằng chốn linh thiêng không xuất hiện ngay lập tức. Thời gian là vật mang năng lượng. Và chúng tôi đã làm việc với những địa điểm cụ thể này trong nhiều thế kỷ

D: Nhưng các vòng tròn như là một hiện tượng mới

J: Nó chỉ hiển thị ra. Bà không thể nhìn thấy chúng trước đây, nhưng chúng đã luôn ở đó. Bà có thể nhìn thấy chúng ngay bây giờ, vì chiều không gian đã thay đổi.

D: Sau đó, chúng đã ở trên mặt đất?

J: Chúng đã ở dưới bề mặt của mặt đất. Chúng chỉ mới nổi lên. Trái đất đang thay đổi nhiều đến mức ... (Thở dài) Sự dịch chuyển trên hành tinh của bà là một cách khác khiến chúng xuất hiện trên bề mặt.

D: Thì ra, năng lượng trong quá khứ mà họ đã tạo ra, hoặc chức năng mà họ đã phục vụ lại được thực hiện bên dưới mặt đất. (Đúng) Và bây giờ nó đang nổi dần lên mặt đất?

J: Đúng vậy, bởi vì mọi thứ đã thay đổi

D: Nhiều người đang nghĩ đó là một hình thức giao tiếp

J: Cũng đúng. Vừa rồi tôi đã giải thích với bà rằng chúng được dùng làm tâm điểm cho sự rung động ... đáng lẽ tôi không nói ra. Bà thấy đấy, đó là những gì sẽ xảy ra khi bà giao tiếp theo một cách khác. Bà có xu hướng tin rằng mọi người đều biết bà đang nghĩ gì. Điều tôi đang muốn nói với bà là, chúng là đầu mối cho lối vào năng lượng. Bây giờ, lối vào năng lượng theo khuôn mẫu hình xoắn ốc, đi vào và bị trượt lên.... (Lúng túng trong cách diễn đạt.)

D: Vậy lối ra cũng cùng một nơi? (Vâng) Giống như một hiệu ứng tung lên? (Đúng rồi đấy). Cô ấy đã được cho biết cô ấy là một phần của dự án mà họ đang sử dụng năng lượng.

Trong cuốn sách Người Giám Hộ - The Custodians, họ đã giải thích rằng năng lượng của Janice là một phần năng lượng trong dự án đang được sử dụng để giúp cân bằng năng lượng của Trái đất. Nhiều người tham gia vào dự án này, mặc dù họ hoàn toàn không biết trong tâm trí tỉnh táo của họ. Tôi được thông báo rằng tôi cũng là một phần của điều này, và những chuyến đi sẽ đưa tôi đến nhiều nơi trên thế giới, bởi vì năng lượng của tôi sẽ cần dùng cho nơi đó. Dự án này không tạo ra bất kỳ sự cạn kiệt năng lượng nào cho người tham gia.

J: Đó là một giai đoạn khác của cùng một dự án.

D: Nhưng điều này nghe như thể năng lượng đang bùng phát hoặc tung lên. Điều đó có đúng không?

J: Nó khác nhau .... Tôi có thể trả lời rằng? (Câu hỏi của cô ấy nhẹ nhàng và rõ ràng là không nhắm vào tôi.) Vâng. Tôi đã trả lời rằng? (Điều này thật nhẹ nhàng, và tôi không hiểu rằng cô ấy không nói chuyện với tôi.)

Một khoảng dừng dài, rồi một giọng nói khác, nhẹ nhàng hơn, gần như ngọt ngào. Rõ ràng là nữ tính.

J: Tôi có thể trả lời bà. Đây không phải là lúc bà hiểu về mọi thứ về dự án này. Điều quan trọng là bà phải biết một số chi tiết, mà bà sẽ được các thành viên trong nhóm cung cấp. Một trong những điều bà cần biết là có những vòng tròn ở Peru. Và cả những vòng tròn ở những nơi khác trên hành tinh của bà mà mọi người không nhận ra. Chúng tôi đang nỗ lực để cho phép con người bắt đầu biết những cách giao tiếp khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hiện có thể được giao tiếp thông qua những vòng tròn đó. Các vòng tròn năng lượng cũng đi qua Trái đất, vì vậy nó là một phần của cùng một dự án. Nó chỉ là một giai đoạn khác. Bây giờ, bà cần biết một điều là Trái đất của bà đang quay trong không gian, phải không? (Vâng) Và nó quay như thế nào? Hướng nào?

D: Tôi phải suy nghĩ. Nó có đi ngược chiều kim đồng hồ không? (Cô ấy chuyển động bằng tay) hay thuận chiều nhỉ, mà thôi. Tôi cũng không nhớ luôn

J: Chà, thật ra sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nó quay mãi không dừng. Điểm của các vòng tròn chỉ đơn giản là tạo ra hiệu ứng ngược lại. Và đây là một lĩnh vực cân bằng khác. Đó là một mục đích, và chỉ một. Nhưng chúng được sử dụng và năng lượng được lưu thông qua chúng. Nếu bà có thể nhìn vào một không gian khác, bà có thể nhìn thấy hình xoắn ốc. Bà sẽ thấy hiệu ứng của vòng xoáy đó, vì nó đang chuyển động và chuyển động. Bà không thể nhìn thấy nó, nhưng nó đang chuyển động. Chuyển động không ngừng. Chỉ như một chuyển động ban đầu. Theo chiều kim đồng hồ.

Các vòng tròn cắt đi theo hướng nào? Những người tôi đã thấy và đã đi theo cả hai hướng.

D: Tôi đang nghĩ về một đỉnh. Đỉnh đang quay và chuyển động. Và đây sẽ là những nơi mà nó chạm xuống Trái đất?

J: Bà có thể nghĩ về một chiều hướng

D: Được rồi. Tôi đang nghĩ về việc nó đang ở trong không gian, rồi đến Trái đất và chạm xuống

J: Đúng rồi. Thực tế chùm tia được truyền đến tâm của vòng tròn và nó quay ra ngoài. Bà có nhớ điểm tôi đã nói chuyện với bà không? Chùm tia được truyền tới tâm của vòng tròn và xoáy

Đây là điều tôi nhận thấy khi tham gia hội thảo về Vòng Tròn Ngô vài lần ở Anh. Trong tâm trí tôi, nó dường như có một tiêu điểm trung tâm, và vòng tròn xoáy ra từ đó. Gần giống như hình ảnh hóa của một người nào đó đang tập trung vòi một ống áp suất cao, rồi mở nó ra để xoay từ điểm trung tâm đó. Tôi biết nó không được thực hiện với một cái vòi, mà có thể là với trọng tâm của năng lượng, nhưng đó là một phép tương tự mà tôi có thể xác định được.

D: Và đây là một phần của dự án giúp ổn định chuyển động của Trái đất. Ở các tầng địa sinh học (các tầng đất gần bề mặt).

J: Đúng vậy

D: Và dường như nó chỉ có thể nhìn thấy tại một số địa điểm nhất định hoặc chúng dễ nhận thấy hơn ở đó?

J: Chúng đã nổi lên ở đó. Đó là một nỗ lực khiến con người phải hỏi. Đó là một nỗ lực để cho phép những sinh mệnh có thể hiểu được nó, bắt đầu biết và hiểu nó.

D: Trong một số trường hợp, nó sẽ có một vòng tròn mà tất cả các hạt đều đi về một hướng. Sau đó, một vòng tròn xung quanh bên ngoài sẽ đi theo hướng ngược lại với hạt.

J: Đó là ý của tôi

D: Tại sao nó đi ngược hướng với vòng tròn ngoài?

J: Bởi vì nó cần cân bằng cường độ bên trong.

D: Điều này phải xảy ra rất nhanh. Có đúng không?

J: Rất nhanh. Bà không thể nhận thấy điều đó.

D: Họ nói rằng nó xuất hiện trong một đêm. Chùm tia đến từ đâu?

J: Tôi không thể ... (Thở hổn hển, và giọng nói bị ngắt quãng và méo mó. Đoạn băng nghe có vẻ lạ, lúc này gần như bị cắt xén. Một luồng năng lượng?) ... nói cho bà biết

D: Cô không thể nói cho tôi biết?

J: (Thực thể có vẻ khó chịu.) "Không."

D: Được rồi. Tôi tự hỏi nếu nó đến từ không gian, đến từ một thủ thuật, hay...?

Janice đang phản ứng như thể cô ấy không thoải mái. Tôi nghĩ cô ấy có thể trở nên nóng rực trở lại, như trong buổi thôi miên trước đó. Tôi đã cố gắng làm cho cô ấy thoải mái bằng cách điều chỉnh bên ngoài và đưa ra các đề nghị thoải mái. Nhưng một cái gì đó khác dường như đang xảy ra. Cô thở nhanh một cách khó chịu. Sau vài giây của gợi ý, nhịp thở của cô ấy chậm lại. Cô ấy đã thả lỏng trở lại, vì vậy tôi tiếp tục với câu hỏi. Tôi bị gián đoạn.

J: (Nhẹ nhàng) Làm ơn ...

D: Sao vậy?

J: Xin phép điều chỉnh một khoảng thời gian

D: Được. Bởi vì cô ấy vừa rất nóng. (Vâng) Đó có phải là do năng lượng không?

J: Vâng, đúng vậy. Cơ thể tiếp xúc với toàn bộ lực của giai đoạn của dự án đó. Bà phải hiểu rằng khi chúng tôi giao tiếp với bà, cơ thể là một phương tiện để làm điều đó. Tuy nhiên, vì mức độ tham gia của cơ thể này vào dự án này, nên đôi khi không thể ngăn cản việc đúc kết kinh nghiệm toàn phần. Bản thể sẽ trải nghiệm hoạt động được thực hiện bằng tâm trí. Tâm trí. Bà có thể hiểu "tâm trí", nhưng nó không thực sự là một quá trình tâm trí, vì thể chất có thể bị ảnh hưởng. Và nó diễn ra rất nhanh chóng. Những lời mà bà đã từng gây ra điều đó xảy ra, bà đã nói, "Điều này phải xảy ra thật nhanh." Vì vậy, từ "thật nhanh" là một sự kích hoạt. Giao tiếp ở cấp độ này trở nên rất tế nhị.

Thực ra, sau khi nghe lại máy ghi âm, tôi đã nói "rất nhanh", thay vì nói “thật nhanh”, nhưng nó đã được diễn giải theo cùng một cách thông qua việc sử dụng từ vựng của Janice.

D: Tôi xin lỗi. Tôi không có cách nào để hiểu

J: Đó là một điều bà không thể biết. Và chúng tôi mong muốn tương tác với bà. Chúng tôi muốn được hướng dẫn cho bà trong công việc bà đang làm. Chúng tôi mong muốn bà vẫn tiếp tục công việc hiện tại. Và điều quan trọng là bà phải nhận ra rằng có những thời điểm mà chúng tôi và bà phải chịu ảnh hưởng từ việc vượt ngoài cấp độ để có thể tiếp tục tham gia vào buổi thôi miên của bà. Bà phải hiểu rằng mức năng lượng hoạt động là rất ... (Lúng túng, tìm kiếm từ ngữ) ... tế nhị.

D: Tôi biết cô ấy đã phản ứng. Giống như bùng nổ nhiệt.

J: Đó là vì khi cở thể này được đặt trong trọng tâm của các vòng tròn, lực quay có thể tạo ra một lượng nhiệt lớn trong vật chất ngay lập tức. Chúng tôi đang cố gắng chia sẻ với bà và đến để nói chuyện với và vì đây là những điều cần được thảo luận. Tuy nhiên, chúng tôi cần dạy bà một số phương pháp để có thể thỉnh thoảng giúp đỡ cá nhân đó.

D: Vâng, vì tôi không làm sao biết được những lời nói của tôi có kích hoạt điều gì không. Và tôi chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.

J: Cơ thể vật chất sẽ không bị ảnh hưởng. Bà có thể sẽ tin khi quan sát bằng mắt thường của bà rằng thể chất của cá nhân này bị ảnh hưởng. Cá nhân này đã được… (Không chắc chắn về từ ngữ một lần nữa)

D: Từ gì? Được điều chỉnh?

J: Cũng gần nghĩa. Nhưng nó giống như là được điều tiết hơn. (Do dự). Đã được chuẩn bị. Vâng. Có cách để giải thích cho bà rồi. Qua nhiều năm, cô ấy đã tham gia vào dự án này trong suốt phần đời của cô ấy, cô ấy đã phát triển đến mức có thể chịu được mức năng lượng vật lý mà người thường không thể hiểu được. Và cơ thể vậy lý của họ cũng không thể trải nghiệm mà không nhận một số tác động xấu.

D: Miễn là cô ấy có thể xử lý được, vì tôi chắc chắn không muốn làm điều gì có hại cho cô ấy. Anh có nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta ngừng nói tiếp về các vòng tròn?

J: Có nhiều thứ để nói hơn là chỉ nói về các vòng tròn. Các vòng tròn chỉ là một phần không thể thiếu, vì những gì bà chưa trải nghiệm là các kim tự tháp. Có các kim tự tháp ở Ai Cập. Tuy nhiên, có những kim tự tháp giống như các vòng tròn mà và chưa nhìn thấy trên bề mặt, cũng đang hoạt động. Đây chỉ là một giải pháp năng lượng khác. Giải pháp năng lượng là rất quan trọng để duy trì sự tồn tại của hành tinh. Và bà cũng cần phải biết rằng sẽ có những con tàu khác đến và đáp trên những bề mặt mà có thể tạo ra các dấu ấn vật lý giống như vậy. Đó là những vòng tròn, và có những vòng tròn.

D: Nhưng những điểm hạ cánh đó không có cùng hiệu ứng năng lượng. Chúng chỉ được tạo ra từ lực đẩy thủ công của con tàu.

J: Nhưng khi được tạo ra thì chúng sẽ được sử dụng.

D: Điều tôi đã hỏi là các chùm tia đến từ không gian hay đến từ con tàu? Chúng được chỉ đạo từ đâu?

J: Tôi không được phép nói với bà về điều đó. Chúng ta sẽ thảo luận vào một buổi khác. Có những sinh mệnh không cho bà kiến thức, mà sẽ có mặt nếu bà cần hỏi các câu hỏi của bà,

D: Được thôi. Nhưng tôi không biết là tôi đang chạm vào các chủ đề không được phép biết.

J: Bà sẽ biết.

Tôi đang chuẩn bị hỏi tiếp, thì đột nhiên bị cắt ngang. Có gì đó đã xảy ra mà nhóm cho rằng đó là trường hợp khẩn cấp và được ưu tiên hơn những gì tôi đang làm.

J: (Giọng nghiêm khắc) Cung cấp gợi ý!

D: Gì cơ?

J: (Có vẻ sốt ruột) Cung cấp gợi ý!

D: Ý anh là gì?

J: Bản thể đang bị đau. Cung cấp gợi ý!

Janice đang ôm đầu, vì vậy tôi bắt đầu can thiệp để giảm đau thông thường, bằng cách chạm tay vào phần giữa trán của cô ấy. Nhưng thực thể lại làm gián đoạn quá trình và thực thể kia ra lệnh rằng tôi phải dùng một nhóm tay để tạo áp lực. Tôi cố gắng làm như nó đề xuất nhưng thực thể đó lại can thiệp lần nữa. “Bà đặt sai vị trí rồi!”

D: Chỉ cho tôi.

J: (Cô ấy chỉ vào vị trí) Nhẹ thôi! Tôi sẽ hướng dẫn cho bà. (Cô ấy dùng ngón tay và chỉ vào điểm chính xác ở giữa trán). Tôi sẽ giúp bà. Tiếp tục nói chuyện và cung cấp gợi ý.

Khi tôi tiếp tục can thiệp thực thể kia vẫn không hài lòng.

J: Đưa tay bà cho tôi! Tay bà đừng làm gì cả! Điều này quan trọng lắm! (Nghiêm khắc). Đừng làm gì với đôi tay! Cho phép tôi dùng tay của bà. Điều này quan trọng với thực thể này. Thư giãn bàn tay của bà! Đưa các ngón tay cho tôi. (Nhẹ nhàng). Đưa ngón tay cho tôi.

D: Đây.

Có một khoảng dừng lâu khi cô ấy hướng ngón tay tôi đến vị trí thích hợp trên trán cô ấy. Tôi thả lỏng tay và can thiệp để giải tỏa bớt bất cứ thứ gì khó chịu khi cô ấy điều khiển tay tôi.

J: Tôi sẽ nói với bà khi nào tôi xong việc. Tôi xin lỗi vì đã quá thô bạo với bà nhưng có một trường hợp khẩn cấp.

D: Anh có thể nói cho tôi nghe điều đó không?

J: (Ngừng) Không nói chuyện! (Ngừng lâu).

D: Anh đang dùng năng lượng từ cơ thể tôi sao? (Không)

Có một khoảng ngừng lâu rồi Janice có vẻ thoải mái hơn và thở chậm hơn.

J: (Một cách máy móc). Cảm ơn. Tôi xin lỗi vì đã quá thô bạo, nhưng vì tình huống khẩn cấp, chúng tôi cần phải có sự tiếp xúc vật lý đó với đối tượng. Và từ nơi chúng tôi đang ở thì điều đó là không thể.

D: Tôi rất vui vì có thể hữu dụng, vì tôi cũng rất quan tâm đến sự an toàn của cô ấy. Giờ anh đã có thể nói cho tôi nghe điều gì đã dẫn đến tình trạng khẩn cấp không?

J: Một chút nữa. Chúng ta cần ổn định.

D: Vậy anh không sử dụng năng lượng của tôi mà chỉ là cái chạm vật lý.

J: Vâng. Tôi không làm gì với bà hay năng lượng của bà. Và nếu bà cảm thấy điều gì đó thì chúng tôi sẽ loại bỏ nó.

D: Không tôi không thấy gì.

J: Tôi nghĩ vậy.

D: Tôi đang cố thả lỏng để anh có thể dùng tay của tôi.

J: Rất là khó. Và tôi trân trọng điều đó. Điều đó rất quan trọng.

Một khoảng dừng dài nữa rồi cô ấy đẩy ngón tay tôi đến các điểm khác trên đầu cô ấy. Cô ấy thở dài vài cái.

D: Anh có thể nói cho tôi tại sao anh ấn lên những điểm khác nhau?

J: Có những điểm huyệt. Nó giống với cách bấm huyệt của bà. Chuyện đang xảy ra đó là cá nhân này có thể kết nối với tôi thông qua sự can thiệp của bà, dù cơ thể bà không liên quan.

D: Tôi muốn ghi lại điều này. Anh đang chạm vào trán và nhiều điểm như mắt, vùng ngay trước tai, v.v…

J: (Ngắt lời) Đưa tay cho tôi. Giữ cánh tay của bà ổn định.

D: Đó là do cách tôi đang ngồi. Được rồi. Và anh đang chạm vào phần trước tai, và dưới cằm, và đỉnh đầu. Rồi ngay trên sống mũi ở giữa trán.

Những hành động này được lặp đi lặp lại. Rồi cô ấy thả lỏng và hạ tay tôi xuống. Rõ ràng tình huống khẩn cấp đã qua.

J: Cảm ơn.

D: Tốt hơn chưa?

J: (Giọng bình thường của cô ấy). Tốt hơn rồi.

D: Tôi rất vui vì giúp được. Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi đang ngồi trong một tư thế rất căng thẳng nên rất khó cho tôi để thả lỏng.

J: (Giọng nói nghiêm khắc trở lại). Cảm ơn vì đã cho mượn tay của bà.

D: Tình huống khẩn cấp là gì? Cho tôi biết được không?

J: Đó là hiệu ứng phụ của các vòng tròn. Bà chắc đã nhận ra là bà đang ở trong không gian đa chiều. Bản thể là không gian. Khi bà di chuyển rất nhanh theo các chiều rồi sự liên kết thích hợp không bị ảnh hưởng, trong đó một điểm không đạt được đến điểm chuyển đổi, có thể gây ra đau đớn thể chất hoặc rối loạn trong cơ thể vật lý của bản thể. Và chúng tôi (khó khăn khi tìm từ)… đã đi nhanh, có thể nói vậy.

D: Đã đi nhanh?

J: Đó là một vấn đề về thời gian. Giờ vũ trụ, giờ Trái Đất, giờ sinh học. Khi bà không thích hơp trong thời điểm đó, có thể sẽ xảy ra với thể chất của con người. Bây giờ, bà phải hiểu là khi bà thảo luận về các vòng tròn, bản thể đang sống trong nó.

D: Tôi đã không biết điều đó.

J: Chúng tôi biết. Chúng tôi nghĩ có lẽ điều đó không cần thiết để bà phải biết.

D: Nhưng để đảm bảo sự an toàn cho cô ấy khỏi những sự đau đớn, tôi muốn biết những điều đó.

J: Nó được xử lý theo cách mà bà sẽ được hướng dẫn trong tương lai. Điều này sẽ không được nói cho bà nếu không cần thiết. Sự truyền đạt thông tin đặc biệt này cho bà là không bình thường đối với nhóm sinh mệnh này. Bà cần phải biết rằng… (Hơi thở lớn, và cô ấy có vẻ khó chịu trở lại).

D: Cô ấy lại bị nóng lên đúng không?

J: Chúng tôi đang thử xem có thể tăng tốc quá trình giao tiếp với bà không. Sẽ có một số điều chỉnh cần thiết và chúng tôi đang khám phá ngay lúc này.

D: Được rồi. Nhưng nếu nó khiến cho cô ấy khó chịu, tôi không nghĩ rằng nó là cần thiết đánh đổi cho lợi ích của tôi.

J: Không phải vấn đề là bà lựa chọn có xứng đáng hay không. Thực tế, bà có chọn làm việc này hay không. Tôi không có ý định thúc bách. Tôi chỉ muốn nói với bà rằng đây là thông tin rất quan trọng. Và vấn đề là tìm ra phương pháp thích hợp để cung cấp nó. Và khi làm việc với bà, một loại cân bằng sẽ được thiết lập không phải thời điểm này. Vì vậy, chúng tôi sẽ có một số điều chỉnh nhỏ về trạng thái cân bằng giữa thực thể và nhóm. Khi chúng ta di chuyển rất nhanh vào một chủ đề nghiêm túc như các vòng tròn, thì mọi thứ có thể xảy ra rất nhanh. Là từ đó. Nhưng chúng tôi đang chăm sóc bản thể này. Bà thấy đấy, chúng tôi đã không biết từ “thật nhanh” cũng có thể tạo ra phản ứng tương tự. Vì vậy chúng tôi đồng thời tìm hiểu cách mà bản thể này phản ứng.

D: Ý tôi là vậy. Khi tôi đang nói, tôi không có cách nào biết được là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cô ấy.

J: Chúng tôi có thể hoàn toàn hiểu được tình trạng khó khăn của bà và rất đồng cảm. Và chúng tôi đánh giá cao việc bà có thể hiểu rằng nếu chúng tôi ép buộc thì là không phải khó chịu với bà mà là do tình huống khẩn cấp. (Khoảng ngừng dài).

D: Anh có đang nghe ai đó nói?

J: (Giọng bình thường). Vâng, có ai đó muốn nói chuyện với bà nhưng họ không nói được tiếng Anh và tôi cũng không. Và chúng tôi đã cố tìm cách để thực hiện việc này.

D: Họ có ai khác để giao tiếp không?

J: Họ đang tìm. Họ đang nói. Họ đang trao đổi nhanh. Họ đang ở trong góc. Có vẻ như họ đang cố gắng quyết định.

D: Nói với họ là chúng tôi sắp hết thời gian ở đây. Tôi rất muốn nhận được lời nhắn vì họ đã hướng dẫn cho tôi. (Bối rối) Có thể họ chuyển nó cho một người khác mà có thể trao cho tôi.

J: Họ đang làm điều đó. (Nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện với người khác). Rồi. (Thở dài)

D: Họ sẵn sàng chưa?

J: (Một giọng khác to hơn). Có lẽ.

D: Vì tôi không có cách nào để biết liệu tôi có vi phạm quy định nào không nếu họ không chỉ cho tôi.

J: (Cô bắt đầu nói rồi hắng giọng, như thể sinh mệnh kia phải điều chỉnh dây thanh quản của cô ấy. Giọng nói tiếp theo chắc chắn là nữ tính và nhẹ nhàng hơn). Không có sự vi phạm quy định nào. Nhưng chúng tôi cảnh báo bà cần phải cực kỳ cẩn trọng trong các cuộc thảo luận thông thường về hiện tượng này. Bà phải cẩn trọng với những người mà bà chia sẻ thông tin thông thường. Có những điều nhạy cảm. Và quan trọng là, tôi nhắc lại, chỉ thông tin thông thường và chia sẻ là không được phép. Bà đã làm tốt và chúng tôi cảm ơn bà. Một vấn đề có thể có là bản chất của thông tin và thời gian. Không phải ai cũng biết tất cả mọi thứ. Bà rất giỏi trong việc có thể xác định ai nên biết những gì. Chuyên môn của bà cho phép chúng tôi làm việc với bà rất tốt. Đây không phải là vấn đề về việc chúng tôi tin hay không tin bà, mà là vấn đề về thời điểm. Thời gian để biết và thời gian không để biết. Nên, bất cứ khi nào bà được cung cấp thông tin trong tương lai, đôi khi sẽ có hướng dẫn không được tiết lộ thông tin đó cho đến khi bà nhận được hướng dẫn thêm. Có lẽ bà có thể tìm cách nếu nó nhất thiết quan trọng với người mà bà đang làm việc cùng, để cho họ lời khuyên. Nhưng không tiết lộ nguồn tin. Chúng tôi sẽ sắp xếp kiến thức của họ để bất cứ điều gì được chia sẻ với người khác sẽ có bản chất là nó đã được phê duyệt trước.

D: Vậy tôi sẽ tuân theo sự chỉ dẫn.

Tôi đã học được trong quá khứ rằng tôi phải lắng nghe họ, nếu không họ sẽ tìm cách giữ những thông tin đó. Trong cuốn Người Giám Hộ (The Custodians) tôi đã thuật lại việc bốn cuốn băng phải biến mất trong tám năm vì đó không phải là lúc để những thông tin đó xuất hiện. Đã hơn mười năm kể từ phiên làm việc này nên tôi tin rằng bây giờ là lúc tôi có thể tiết lộ thông tin này. Họ cũng nói đúng về một điểm khác. Rất nhiều lần trong suốt những năm làm việc tôi đã được cung cấp các thông tin nhạy cảm và được bảo rằng không thể tiết lộ, để bảo vệ bản thân hoặc là vì chưa đến đúng thời điểm. Nên tôi đã học cách nghe theo sự chỉ dẫn của họ.

D: Tôi nghĩ chúng ta sắp hết thời gian. Và phương tiện (ám chỉ cơ thể của Janice) cũng đã trải qua thử thách ngày hôm nay. Nhưng tôi muốn cảm ơn tất cả thành viên của nhóm đã nói chuyện với tôi.

J: Có những người khác muốn nói chuyện với bà vào lần sau.

D: Và tôi sẽ cố hết sức để làm những điều anh muốn. Nếu tôi phạm lỗi thì đó là vì tôi không biết.

J: Ồ chúng tôi biết rõ khả năng của bà, chúng tôi đánh giá cao và cảm ơn bà. Chỉ là đôi khi cần phải khẩn trương một chút. Và lúc đó chúng ta có thể nghe rất áp lực nhưng chúng tôi không có ý như vậy.

D: Nhưng hãy hiểu rằng tôi đang rất cố gắng. Và tôi sẽ không phản bội lòng tin của các vị, vì tôi không muốn sự kết nối này bị đứt vì một lỗi nào từ phía tôi.

Tôi bắt đầu can thiệp để đưa cô ấy trở lại nhưng cô ấy đang chuyển động tay thay vì làm theo sự chỉ dẫn của tôi.

D: Điều này có ý gì?

J: (Rất nhẹ nhàng). Chúng tôi đang nói lời “tạm biệt” với bà.

D: Tôi không nghĩ tôi có thể lặp lại các động tác tay đó, nhưng tôi rất trân trọng.

Sau đó tôi đưa Janice trở lại. Cô không có ký ức gì về những điều đã xảy ra, và có vẻ không có ảnh hưởng tiêu cực nào về thể chất hay tinh thần từ thử thách mà cô ấy và tôi đã trải qua. Tôi học được nhiều điều từ các thực thể trong phiên này. Khi làm việc trong một môi trường bất thường như vậy tôi thường e ngại rằng có thể có một số nguy hiểm cho đối tượng, chủ yếu là vì chúng tôi đang làm việc trong một lĩnh vực mới mà không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi cũng cẩn thận theo dõi các dấu hiệu cơ thể của đối tượng để có thể được cảnh báo về bất kỳ vấn đề nào có thể tiến triển bất ngờ. Các thực thể đã nói với tôi rằng đừng quá lo lắng về điều đó vì họ sẽ luôn cho tôi biết nếu có bất kỳ vấn đề nào xuất hiện. Trong phiên này, họ đã chứng minh lời họ nói. Họ đã cảnh báo tôi về một tình huống mà tôi không có cách nào biết được nó có thể xảy ra. Tôi đã học được một bài học quý giá nhưng đồng thời cũng học được rằng tôi sẽ không bao giờ có thể chỉ dựa vào chuyên môn của mình. Tôi đã được chỉ dẫn từ những nguồn lực ở nơi khác, một chiều không gian cao hơn.

Nếu tôi đã nghĩ những điều xuất hiện trong phiên trước là khó hiểu thì chắc chắn tôi đã không chuẩn bị gì cho những thông tin đến từ phiên này. Tôi chỉ hy vọng người đọc có thể theo dõi những khái niệm phức tạp hơn.

Đã hơn một năm trôi qua từ phiên làm việc cuối của chúng tôi. Trong một lần khi tôi ở Little Rock, Janice đã không thể làm việc cùng tôi. Cô ấy biết cô ấy đã ở đâu đó trong đêm trước, và nó ảnh hưởng cô ấy đến mức cô ấy không thể rời khỏi nhà và nhất định không thể lái xe được. Trước đây cô ấy nói rằng đôi khi cô ấy vào trong xe và thậm chí còn không biết để chìa khóa ở đâu hoặc đã khởi động xe như thế nào. Những điều đơn giản nhất bỗng trở nên phức tạp như thể tâm trí cô ấy hoàn toàn trống rỗng và bối rối.

Trong chuyến đi này vào tháng Chín năm 1991, tôi ở Little Rock cho một buổi phỏng vấn một số trường hợp UFO cho Lou Farish, tôi sẽ cố làm gì đó vào cuối tuần. Trước khi làm việc, tôi đi ăn tối với Patsy, Janice và một số người bạn khác. Chúng tôi chủ yếu nói chuyện về cuộc sống cá nhân và không đề cập gì đến UFO hoặc nghiên cứu của tôi đang tiến triển như thế nào. Chủ đề chính mà Janice trao đổi trong bữa tối xoay quanh một người bạn trai cũ, người gần đây đã quay lại cuộc sống của cô, và mọi thứ đang trở nên nghiêm túc. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc dù UFO vẫn tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của cô. Sau bữa tối, chúng tôi về nhà Patsy và thực hiện một phiên. Đã có nhiều trải nghiệm kỳ bí trong cuộc sống của Janice kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, nhưng chúng tôi quyết định sẽ không chọn ra một trải nghiệm nào để khám phá. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để xem phiên làm việc đi tới đâu. Dù sao thì các phiên làm việc của tôi với Janice lúc nào cũng luôn đầy rẫy những bất ngờ và những khúc mắc. Sau khi cô ấy nằm xuống giường, tôi dùng từ khóa và bắt đầu khởi động nhưng cô ấy ngắt lời và nói rằng chúng tôi phải đợi đến thời điểm nhất định mới được bắt đầu.

J: Vào lúc 11:16 chúng ta có thể tiếp tục. Chính xác giờ đó.

D: Được rồi. Theo đồng hồ của tôi nó còn khoảng một phút nữa. Tôi hy vọng đồng hồ của tôi chính xác.

J: 11:16, làm ơn. Chúng ta sẽ biết. Để thông tin có thể được cung cấp đầy đủ.

Đây là lần đầu tiên một thực thể có mặt ngay cả khi trước lúc tôi bắt đầu phiên thôi miên. Thông thường thì tôi phải tìm chúng. Tôi tiếp tục với đề nghị can thiệp khi tôi nhìn đồng hồ.

J: Bà cần phải dùng từ khóa với cô ấy một lần nữa.

Tôi đã tắt máy ghi âm khi tôi dùng từ khóa với cô ấy để nó không bị ghi âm rồi tôi bật lên lại. Tôi bật lại khi cô ấy có vẻ đã vào.

D: Anh có biết nơi nào anh muốn đi không hay anh muốn tôi chỉ cho anh?

J: Chúng ta sẽ đến một điểm giao thoa về thời gian. Thời gian có nhiều điểm giao thoa, bà biết đấy.

D: Vâng, anh bảo tôi vậy. Tại sao chúng ta lại đi đến điểm giao thoa thời gian?

J: Vì đó là điểm khởi đầu của một trải nghiệm. Nó sẽ giải quyết nhiều thứ, vì đó là một điểm giao thoa nhiều mặt.

D: Chà, chúng ta đang ở điểm thời gian mà anh nói lúc trước. 11:16

J: Tôi đang ở một thời điểm, bà đang ở một phút.

D: Ý anh là sao?

L: Chúng ta đang nói về sự phối hợp của nhiều loại thời gian khác nhau. Bà thấy đấy, khi bà nói về thời gian của con người, bà đang tính bằng phút và giờ. Nhưng khi bà nói về thời gian ở các cõi khác, nó không được đo bằng phút và giờ. Để đưa các thông tin qua các chiều thời gian, bà phải ở chính xác một địa điểm cụ thể trong thời gian của con người. Nếu không thông tin sẽ không đến một cách đầy đủ và không được phối hợp các yếu tố.

D: Điều đó khó có thể hiểu được. Chúng tôi chỉ bắt đầu làm việc với các phiên khi chúng tôi có thể có thời gian.

J: Vâng, nhưng nếu bà biết tìm một đối tượng đang làm việc trong giao thoa thời gian không gian, thì họ sẽ biết điều đó là quan trọng. Và việc đó phải được thực hiện không sớm không muộn dù chỉ một phút hay một giây. Nếu không sẽ bị lỡ mất.

D: Giống như một cánh cửa? (Vâng). Anh có muốn chỉ dẫn nơi cần phải đi không?

J: Chúng ta sẽ tìm thấy khi chúng ta di chuyển.

D: Anh di chuyển bằng cách nào?

J: Tôi đang di chuyển như một chùm tia. Như một cái hạt. Tôi là cái hạt. Chỉ là một hạt nhỏ của ánh sáng. Rất nhỏ.

D: Anh đang đi đâu?

J: (Thở lớn). Giữa các vì sao.

D: Anh thấy gì ngoài đó?

J: Ồ đẹp lắm. Đó là một nơi hoàn toàn yên tĩnh và yên bình. Như là chạm vào nhung.

D: Anh có thấy anh đang đi đâu không?

J: Không, nhưng tôi biết nơi tôi định đến. Tôi không cần phải thấy. Tôi biết tôi sẽ cảm thấy được khi tôi ở đó.

D: Tôi thắc mắc nó có trông giống thứ gì không.

J: Không, vì tôi không nhìn vào vật chất. Tôi đang tìm kiếm một trường “thấy”. Ta thấy một hình ảnh và ta biết đó là một nơi. Và nếu ta đi đến hình ảnh đó thì ta đến nơi đó. Và nơi đó trở thành ta, và ta trở thành nơi đó. Đến mức ta không cần phải thấy nó, vì ta là nó. Vì vậy nếu ta muốn nhìn thấy trong vật chất, ta hỏi và ta có thể nhìn vào vật chất. Nếu không ta sẽ trải nghiệm nó theo một cách hoàn toàn khác. Có một màu sắc, màu thạch anh hồng. Và đó là lúc ta biết ta đang tiến tới gần nó. Và gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Và nó di chuyển rất nhanh. Ta đang di chuyển rất, rất nhanh. Rất nhanh. Nhưng ta chưa cảm nhận được về mặt tinh thần ở một tốc độ khác với tốc độ vật lý mà dạng hạt có thể di chuyển, vì các hạt đang di chuyển nhanh đến mức ta không thấy được.

D: Ý anh là nó trở nên vô hình?

J: Vâng. Nó ở ngay đó, chỉ swoosh! (Cô ấy có vè bị phân tâm bởi thứ gì đó cô ấy nhìn thấy) (Nhẹ nhàng) Được rồi.

D: Gì vậy?

J: Đó là một ngã tư (Sao nhãng) Nó là một…à, một đường giao nhau.

D: Như là ngã tư?

J: Vâng. Giống như ngã tư trên bản đồ khi bạn đi đến điểm đó.

D: Điều gì xảy ra khi anh đi đến điểm đó?

J: Bà dừng lại. Bà dừng lại.

D: Tại sao anh dừng lại?

J: Vì những lý do khác nhau. Nó thuộc vào nơi mà ta muốn sống.

D: Ý anh là gì?

J: Ở điểm đó ta có thể thu thập thông tin, hoặc có thể đi vào một chiều không gian khác và ở trong một cuộc đời hoàn toàn khác.

D: Anh có muốn thu thập thông tin không?

J: Chúng tôi chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi muốn thu thập thông tin tại điểm này vì nó là cửa ngõ dẫn đến nơi chúng tôi sẽ tìm thấy thông tin. Bà thấy đó, chúng ta dừng lại là để thời gian của loài người có thể phù hợp với thời gian này. Tôi nhận ra là có lẽ nó không có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ cách nào khác. Bà thấy đấy, nếu thời gian của bà không phù hợp với thời gian này thì sự kết nối không thể thực hiện được. Nên vì vậy ta phải tuân thủ dừng lại, và ta sẽ bắn về phía trước ngay khi nó phù hợp. Nếu ta chụp hai vòng tròn lại và đặt chúng cạnh nhau, chúng có thể đi cùng nhau cho đến lúc chúng khóa lại và ta không thể đi qua chúng được

D: Nhưng nếu anh đi qua chúng, anh sẽ đi đến nơi có thông tin?

J: Tôi có thể đi về thời xa xưa. Tôi có thể đi bất cứ đâu bà muốn đến. Hoặc tôi có thể đi đến nơi chúng ta cần đến. Và tôi có thể đi đến Đấng Sáng tạo. Hoặc tôi đi đến Nguồn.

Cô ấy hít hơi thật sâu rồi thể hiện phản ứng cơ thể. Có điều gì đó xảy ra.

J: Đó là một sự truyền tải thông tin. Và đó cũng là một người thầy muốn nói chuyện với bà và Janice. Và để nói với bà rằng bà đã vượt qua thời gian và không gian. (Giọng nói thay đổi) Đầu tiên bà phải hiểu một số nguyên tắc và nền tảng cơ bản liên quan đến nguồn năng lượng.

D: Tôi luôn sẵn sàng học hỏi.

J: Hạt mà ta phát hiện ra thực ra là một hạt nguồn. Mọi thứ khởi đầu bằng một hạt ánh sáng. Mọi thứ bắt đầu từ lỗ nhỏ nhất trên da của bà. Nếu bà có thể hình dung một phân tử, bà có thể thấy cùng một điểm chính xác của ánh sáng. Bà sẽ biết rằng trong nguồn cuối cùng, là tất cả những gì bà có. Nên tôi đang nói với bà là, bên trong nguồn của “Tất cả đó là” là các liên kết giữa các hạt tạo thành một nguồn năng lượng. Nếu ta thấy một kiểu mẫu bên trong một hạt, và ta đặt hạt đó lên trên một hạt khác, chúng sẽ hoàn toàn khớp trong từng chi tiết nhỏ. Bây giờ, khi năng lượng trở thành vật chất, từ nguồn năng lượng đó, nó truyền xuống chùm tia – hoặc phóng chùm tia – tùy cách nghĩ của bà, hoặc cách mà bà muốn liên hệ tới nó. Và khi nó phát nổ, bùng nổ, ít phân chia như một tế bào, để tạo thành các cá thể khác nhau. Nó có thể phân chia nhiều lần. Nó có thể phân chia một lần. Nó có thể phân chia hàng triệu lần. Và nó có thể chia thành nam, nữ hoặc nam-nam, nữ-nữ, nam-nữ. Và nó tiếp tục phân chia và di chuyển qua các chiều thay đổi, trở thành thứ mà cuối cùng là nguồn của chính nó trong các chiều đó. Và nó bắt đầu phát triển. Và khi nó di chuyển qua các vũ trụ và thiên hà, mọi nơi nó đi qua, nó vẫn như vậy. Khi ta đưa hạt xuống thực tế trong điều kiện Trái Đất, ta có con người, những người giống như là bạn tình. Ta cũng có con người giống như những hạt tách ra, tức là: Ta có những điểm tương đồng trong con người. Ta có những người hoàn toàn xa lạ ngay lập tức trở thành bạn bè hoàn toàn, vì họ được tách ra từ cấp độ nguồn. Rất hiếm khi con người hợp nhất. Chỉ khi có một mục tiêu cao hơn thì mới có thể hợp nhất. Bởi vì con người có một cách để thay đổi thực tại theo cách mà hiếm khi thực tế cao nhất có thể xảy ra, trên cấp độ mặt phẳng Trái Đất, trở thành hiện thực. Vì vậy những gì bà có phụ thuộc vào mục đích của hành tinh. Một mục đích chung vì lợi ích cuối cùng của nhân loại phải được thực hiện và phụ thuộc vào sự lựa chọn. Cái kết cao nhất có thể. Ta bị khóa trong một mô hình năng lượng, và sẽ quay trở lại nguồn cùng mô hình năng lượng từ khi ta đến. Tôi đang nói về sự vượt thời gian, vượt không gian, vượt cả sự sáng tạo. Tôi đang nói với bà rằng tôi đang nói chuyện với bà từ bên ngoài tạo hóa. Sự sáng tạo là vòng tròn mà tôi đã nói, qua đó nhân loại có thể đến. Và nhân loại có thể trở về cội nguồn bằng cách nào đó. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, ta phải làm một số việc phải làm trên hành tinh đó, vì đã đến lúc. Như tôi đã nói với bà về thời gian, như tôi đã nói với bà về thời gian của con người, và về thời gian giữa các chiều. Tôi đang cố gắng giải thích thời gian cho bà. Bà phải hiểu về thời gian. Và đó là nhiệm vụ của bà. Vì đó là việc mà bà đang giải quyết trong các cuốn sách của bà. Bà đang đối mặt với thời gian giữa các chiều.

D: Và cả những khái niệm hết sức phức tạp.

J: Các khái niệm phức tạp mà bà phải tìm cách làm cho nó đơn giản hóa để người đàn ông trên phố có thể đọc ra và nói, “Ồ!” Vậy nên con người sẽ bắt đầu học để sống các cuộc sống cùng lúc. Hiểu về việc mọi thứ họ làm ở đây trên hành tinh này đều ảnh hưởng đến mọi kiếp sống khác. Nguồn của họ đi bằng nhiều cách. Nguồn năng lượng đó từ nơi chúng ta đang ở bây giờ, những gì chúng ta đang nói đây, những gì bà nói từ lúc bà đến nơi tôi đang ở, sẽ luôn ở đây. Sự khác biệt là khi bà chuyển từ kiểu này sang kiểu khác.

D: Tôi cứ nghĩ rằng tôi đang bị mất dần thông tin, kiến thức.

J: Nó đã bị mất.

D: Tôi cảm thấy rằng tôi phải lấy lại.

J: Đó là điều tôi muốn nói. Đó là điều tôi đang nói với bà. Khi bà được dẫn dắt đến những lời tiên tri của Nostradamus chỉ là khởi đầu. Phần nổi của tảng băng trôi. Bà chỉ mới chạm vào bề mặt. Khi bà nói chuyện với ông ta, với ông ta nó là thật, vì thực tế ông ta ở nơi ông ấy đang ở. Và thực tế của ông ta tồn tại cũng như thực tế của bà tồn tại. Nó sẽ không bao giờ ngừng tồn tại. Nó chỉ là một sự thay đổi. Một sự thay đổi đơn thuần. -- Bà có nhớ lúc chúng ta bắt đầu nói lúc 11:16. Chúng ta nói vào lúc 11:16 là vì 11:16 được kết nối với…(Ngừng) Tôi nghĩ có lẽ tôi phải nói với bà trên giấy.

Điều này đã xảy ra trong các phiên trước đó, nhưng lần này tôi không chuẩn bị cho nó. Tôi nói với cô ấy khi tôi mở cặp và tìm một cái bảng và bút mà tôi đã rút kinh nghiệm đem theo cho những trường hợp như vậy. Tôi mang bút bảng lại giường. Cô ấy ngồi dậy và tôi đưa bút cho cô ấy và đặt bảng vào tay kia. Cô mở mắt một cách khó khăn rồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Tôi đã chứng kiến hiện tượng này vài lần trong những ngày đầu nghiên cứu. Lúc nào cũng hấp dẫn để quan sát vì đối tượng có hình ảnh như mắt kính của một người không tỉnh táo. Họ luôn không để ý đến xung quanh và tập trung hết sức vào tờ giấy, và những gì họ đang vẽ hoặc đang viết.

J: (Cô ấy bắt đầu vẽ) Đây là bà nơi chúng ta đang ở, nơi bà ở, nơi bà với tôi. Đây là chất lỏng. Nó liên tục di chuyển, không bao giờ dừng.

D: Đó là gì?

J: Các cấp độ. (Ngừng khi cô ấy vẽ). Tôi sẽ giải thích về chiều thời gian. (Ngừng lâu khi cô ấy vẽ các đường). Còn nhiều nữa.

D: Những đường thẳng đó biểu thị điều gì?

J: Thời gian. Các khoảng thời gian.

D: Các khoảng thời gian? (Vâng) Ý anh là nhiều năm khác nhau?

J: Vâng, nó phức tạp hơn năm, vì nó ở trong các vũ trụ và các thiên hà. Tùy thuộc vào việc bà đi xa đến đâu. Bà có thể đi vào một hoặc nhiều khoảng thời gian để đến điểm vô tận. (Cô ấy vẽ khi nói). Vô tận, vô tận, vô tận. Bà, tôi, mọi người trên hành tinh trong vật chất…

D: Trong dấu chấm đó. Được rồi.

J: Rồi … Nguồn.

D: Ở đầu kia chỗ chất lỏng. Được rồi.

J: Tất cả đều là chất lỏng. (Cô ấy đang đánh dấu các ngày tháng) Ồ, không quan trọng về các năm mà tôi đang viết. Bà bắt đầu di chuyển. Lúc nào năng lượng cũng đi theo hướng này.

D: Đi tới?

J: Và đường này.

D: Đi tới và đi lùi.

J: Thời gian cũng vậy. Thời gian cũng vậy.

D: Đi lùi và đi tới cùng lúc?

J: Cùng lúc. Một khi ta thành thạo việc phi vật chất hóa, thì ta có thể trở thành cái hạt mà ta bắt đầu, và trong khi đang ở trong vật chất. Ta có thể đi tới đây, vì ta ở đây. Khi ta đi từ đây tới đây, ta di chuyển xuyên qua mọi thứ tồn tại. Và ta luôn di chuyển xuyên qua mọi thứ tồn tại. Phức tạp lắm. Tuy nhiên, bà cần biết là, khi di chuyển, ở dạng hạt, ta đi đến đây…

D: Năm đó hoặc khung thời gian đó.

J: Và ta có thể di chuyển đến bất cứ cuộc đời nào trong khoảng thời gian đó, vì có hơn một cuộc đời trong mỗi thời kỳ. Vậy, điều tôi đang nói với bà là, hoàn toàn có thể xảy ra, như một hạt, để đi đến nơi mà Nostradamus đang ở. Vì anh ta tồn tại trong quá khứ. Vì ở đây – đây là Đấng sáng tạo – thời gian dừng lại. Khoảng thời gian do con người tạo ra dừng lại.

D: Tại điểm sáng tạo?

J: Tại điểm sáng tạo. Lịch sử loài người của bà nói rằng Chúa tạo ra thiên đường và Trái Đất.

D: Nó giống như nơi thời gian bắt đầu thay vì dừng lại.

J: Nó khởi đầu cho loài người, nhưng nó dừng lại với những không gian ở đây. Vì ta có các không gian ngang nhau trong cả hai khung. Ta có không gian bằng nhau. Ta có điểm thời gian của loài người bắt đầu ở đây. Mọi lúc. Mọi lúc. Nhưng kiểu thời gian của chúng tôi – thời gian linh hồn – hoàn toàn khác, nhưng vẫn tương đồng với nhau. Cơ chế là hoàn toàn khác nhau. Bà nói “Lúc một giờ”. Và chúng tôi nói, chẳng có gì! Bởi vì chúng tôi không cần thời gian. Vì chúng tôi là tất cả. Chúng tôi luôn như vậy. Nostradamus đang ở đây là tất cả những gì anh ấy từng có, và tiếp tục sự vô tận của anh ấy. Mặc dù cái chết đã khiến anh không còn ở đây, nhưng nó chưa bao giờ khiến anh ấy ngừng ở đây. Vì vậy, trên thực tế, những gì ta đang làm là, ta đang đi đến điểm chết của anh ta. Ta đang vượt qua điểm chết của anh ấy. Ta đang kết nối với anh ấy trong cuộc sống vô hạn của anh ấy. Và đó là thông tin và khái niệm trong thực tế mà ta đang mang về từ anh ấy, từ quá trình sáng tạo, trở lại đây.

D: Khi tôi đưa mọi người về kiếp trước, có phải hạt này sẽ đi đến các kiếp sống đó rồi hồi sinh họ không? (Vâng) Vì nghĩa là bản thể ở các kiếp trước chưa bao giờ chết.

J: Nó không bao giờ chết.

D: Tôi có thể kết nối với các bản thể bất kỳ lúc nào.

J: Chính xác. Điều mà bà đang làm là bà đang rung các hạt kết nối với các hạt tồn tại ở đây. Nhiều khi bà nói, “Ồ, tôi nhớ chuyện gì xảy ra vào Giáng sinh năm 1964. Ồ. Chúng tôi ngồi quanh cây thông Giáng sinh. Ồ. Tôi có một con búp bê”. Đó là trong kiếp này. Nhưng bà đang nói về tỷ lệ những giao động này. Ngay đây. (Vẽ). Tỷ lệ rung động này. Chỉ có bà trở lại Trái Đất 1-9-4-5 kiếp này. Kiếp này bắt đầu vào 1-9-4-5. Đây là thời điểm trong không gian này. Nhưng ở điểm chết, hạt sẽ di chuyển đến đây.

D: Quay lại nguồn nơi nó bắt đầu.

J: Nhưng, phức tạp hơn là, tùy vào những gì đã xảy ra ở đây, nó có thể quay trở lại đây. (Chỉ vào các ngày tháng)

D: Nếu nó muốn quay lại vào những năm 1800, nó có thể làm vậy.

J: Và quay lại từ đó. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu một số vật lý ở đây. Một chút nữa. Nhưng bà cần biết là liên quan đến Einsteins và Nostradamus…Có một khu vực. (Cô ấy đang vẽ.)

D: Gì vậy?

J: Đó là tất cả kiến thức. Cổ xưa, tất cả kiến thức. Điều đã xảy ra với những người như Nostradamus và Einsteins là họ bắt đầu từ đây.

D: Trong khu vực của tất cả kiến thức?

J: Vâng. Nhưng họ đã đưa chuyên môn của họ đến hành tinh. Bây giờ họ không nhất thiết phải quay lại đây (khu vực của tất cả kiến thức) nhưng nó không liên quan, một khi ta đã qua được điểm Sáng tạo, nơi ta đang ở.

D: Nhưng họ giữ kiến thức trong tiềm thức họ nhiều hơn chứ? Điều đó có đúng không?

J: Đúng. Nhưng đó là mục đích của họ khi đến, để mang theo.

D: Đến thời đại của chúng ta. Được rồi. Có phù hợp khi gọi điểm sáng nhỏ đó là “linh hồn của anh”?

J: Bà có thể gọi nó là một linh hồn, nhưng thật ra trong thực tế, bà nên gọi nó là “nguồn năng lượng”. Một linh hồn là cách gọi của loài người cho nguồn năng lượng đó, vì mọi thứ là năng lượng. Mọi thứ, mọi thứ là năng lượng. Bây giờ, cái này… (cô ấy lại vẽ).

D: Phần chất lỏng.

J: Nguồn hoặc nguồn chất lỏng. Tia sáng là tất cả mọi thứ mà phần chất lỏng này có.

D: Nó có giống như khái niệm của chúng ta về Chúa?

J: Có thể. Vâng nếu bà muốn, nó có thể là Chúa. Nó có thể là điều cuối cùng. Nó có thể được gọi bằng bất cứ cái tên nào. Nó không thật sự có tên. Chúng tôi không đặt tên. Thật ra, chúng ta đều trôi khi đã vượt qua điểm này. Thật ra ta tồn tại theo cách đó. Và ta có thể hợp nhất ở đây và ở đây và ở đây. Và ta có thể biết mọi thứ, và bước ra. (Vẽ) Bà thấy đấy, tôi đang nói rằng những chồng chéo này…(Vẽ).

D: Những điểm nhỏ này. Chúng chồng lên nhau.

J: Và sau đó khi mỗi phân tử chồng lên nhau, chúng lại phân chia thành ba. (Vẽ). Và chúng có tất cả những gì mà năng lượng kia từng có. Mọi thứ.

D: Nhưng điều quan trọng là chúng ta đang tập trung vào phần này của cuộc sống ngay lúc này. Ý đó có đúng không?

J: Khi chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau ở đây, chúng tôi đem theo một phần của họ đã từng là và một phần của họ hiện tại. Chúng tôi làm mọi thứ ở đây bằng vật chất.

D: Trong những linh hồn.

J: Không khác gì.

D: Nhưng chúng tôi không biết gì về những người khác bởi vì chúng tôi đang tập trung vào cuộc sống này và những gì chúng tôi đang làm bây giờ.

J: Vì tỷ lệ rung của chúng tôi, chúng tôi ở đây. Tất cả những gì xảy ra khi ta di chuyển nó, năng lượng tăng lên. Nó tăng tốc khi nó đi theo hướng này (Đi tới). Nó chậm lại khi đi theo hướng này (Đi lùi lại).

Cô ấy có vẻ hoàn thành việc vẽ, nên tôi giúp cô ấy nằm xuống trở lại và để mắt cô nhắm lại. Tôi nhìn vào tờ giấy khi cô ấy di chuyển xung quanh để được thoải mái trở lại. Tôi nghĩ giữ lại để bỏ vào sách sau này cũng vô ích. Khi cô ấy hoàn thành, nó chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa của những đường kẻ và dấu chấm, chẳng có ý nghĩa gì hơn những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ. Tôi biết là phần mô tả quan trọng đã được ghi lại bằng ghi âm.

J: Chúng ta đã cho Janice tiếp xúc với các kiểu giao tiếp khác nhau. Đó là khởi đầu của một khái niệm về giao tiếp hoàn toàn khác, mà Einsteins đã nhận thức rõ.

D: Cô ấy nói về thời gian khi cô ấy nằm trên chiếc ghế dài trong nhà mình và tất cả những thông tin này dường như đi xuyên qua cửa sổ theo một chùm sáng và phóng về phía cô ấy. Hình ảnh? Các ký hiệu? Thông tin đó là gì?

J: Các dạng năng lượng.

D: Mục đích là gì?

J: Các dạng năng lượng được mã hóa với thông tin. Mỗi dạng chứa một tập hợp kiến thức. Một khái niệm khác. Và có thể có cả lịch sử của một hành tinh.

D: Trong những thiết kế và hình ảnh này?

J: Vâng. Vì năng lực tinh thần của cô ấy có thể mang theo kiến thức, và nó giống như một viên nang vitamin giải phóng đúng lúc. Bất cứ khi nào khoảng thời gian của loài người khớp với thời gian của các chiều, một liên hành tinh…(tìm từ phù hợp) chồng chéo lên nhau, nếu bà muốn, sẽ có thể tạo ra một loạt các tình huống tiến hóa. Những điều này sẽ được ghi lại, và có thể bởi bà. Các kết nối mà bà đang thực hiện là do bà được tin cậy sẽ ghi lại đúng cách. Và bà có ý định trong sáng.

D: Vâng, tôi được yêu cầu không thay đổi bất cứ điều gì. Chỉ ghi lại.

J: Và bà đã không thay đổi. (Nhẹ nhàng). Ngoại trừ trong một vài trường hợp.

D: Đôi khi cần thiết ở một vài phần, nhưng phần lớn là giữ nguyên. – Đó là mục đích của đợt tiếp cận này.

J: Không, đó không phải là mục đích chính. Tuy nhiên đó là một trong các mục đích. Có một mục đích khác. Và mục đích khác là để cô ấy có thể thực hiện một tỷ lệ rung động cụ thể liên quan đến dự án mà tôi đã nói với bà lúc trước. Đó cũng là một kích hoạt cho những thông tin khác mà cô ấy đã có. Nó cũng là sự hòa nhập của thời gian bên trong cô ấy, vì cô ấy hiểu tầm quan trọng của các điểm giao thoa. Cô ấy phải trở nên tích cực trong việc… (tìm từ phù hợp) kích hoạt những khái niệm đã tồn tại bên trong cô ấy, vì – chúng tôi không sử dụng từ “cấy ghép” mà chúng tôi đã đặt vào trong ngân hàng ký ức của cô ấy. Vì vậy khi nó được trao cho cô ấy trong vật chất, kiến thức xuất hiện trong tâm trí có ý thức, và sự tích hợp của các khung thời gian diễn ra. Và ở một cấp độ nguồn, một cấp độ dạng năng lượng, tỷ lệ rung động của hành tinh được kết nối với nhau theo từng chiều theo mọi cách đối với nguồn. Đó là lý do tại sao nó quan trọng với nhân loại, để không phá hủy hành tinh của họ. Bởi vì không gian đa chiều sẽ có một tác động đến toàn bộ nguồn. Bây giờ, điều tôi chưa giải thích là, khi tôi nói cô ấy được lựa chọn, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đặt thông tin vào trong con đường của cô ấy. Và cô ấy đẩy nó ra. Đó là sự lựa chọn của cô ấy. Chúng tôi dẫn cô ấy đến những cuốn sách được thiết kế để kích hoạt các ký ức nhất định. Và cô ấy đã không đọc, vì vậy những ký ức không được kích hoạt. Chúng tôi cung cấp cho cô ấy sự kích thích vật lý đối với các khái niệm đã được đặt trong ngân hàng ký ức của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy chọn bỏ qua cơ hội của mình, thì chúng ta phải đợi một thời điểm khác thích hợp để phục hồi.

D: Vậy anh cho rằng đó là lý do vì sao cô ấy phải làm việc với tôi, để giúp cô ấy giải phóng điều này?

J: Vâng. Tôi muốn giải thích với bà là, Janice là một cá nhân đa diện, có khả năng điều chỉnh thành các chiều không gian khác nhau. Cô ấy có hiểu biết đầy đủ về thời gian liên quan đến các tia sáng giữa các chiều. Ngay cả khi điều chỉnh tốt các kiến thức đó để hiểu mọi thứ, chẳng hạn như nhật thực, có thể thay đổi lịch sử hành tinh của bà. Nếu mọi người tham gia vào dự án Tam Giác đều ở tại các điểm mà họ cần đến tại một thời điểm cụ thể, lịch sử sẽ thay đổi. Nếu một người không xác định được vị trí của mình, thì khoảnh khắc đó, điểm giao thoa đó, điểm mà thời gian tính bằng phút bằng giờ của con người trong mối quan hệ với thời gian đa chiều, sẽ không bao giờ đến nữa. Và nó phải được chiếu vào thời gian của nhân loại trong tương lai, thời gian giữa không gian đa chiều, để có một cơ hội thay đổi lần nữa. Nếu không nó sẽ không xảy ra.

D: Nhưng chúng tôi là những con người bình thường. Chúng tôi không biết được chúng tôi phải ở một nơi nhất định và làm những việc nhất định.

J: Bà có biết. Bà biết. Bà biết. Cô ấy biết. Các người đã được chuẩn bị. Janice đã có một kết nối với bà, và bà với cô ấy. Bất cứ người nào bà làm việc cùng đều có kết nối. Và bà sẽ luôn biết khi nào là đến lúc. Bà sẽ nghĩ, “Tôi phải làm điều này. Tôi phải làm điều này.” Và bà sẽ cố. Hãy nhớ lời giải thích của tôi về điểm giao thoa. Bà không thể thiết lập nó. Đối tượng của bà không thể thiết lập nó. Nó đã được thiết lập trước. Và điều bà cần biết là nó sẽ như vậy, không liên quan đến thời gian của bà hay của đối tượng nghiên cứu của bà. Nó liên quan đến tầm quan trọng chung của hành tinh, giống như thông tin về Nostradamus đến với bà.

D: Nhưng tôi đã hoàn toàn bất ngờ ở lần đầu tiên.

J: Nhưng nó đã được thiết lập trước. Bà đã bắt đầu ở một điểm giao thoa. Và không thể làm việc này vào bất cứ thời điểm nào khác. Nó sẽ không xảy ra. Nhưng bà phải hiểu là nghiên cứu UFO mà bà đang làm việc quan trọng hơn nghiên cứu Nostradamus của bà. Tôi nói với bà điều này vì tôi muốn bà chuẩn bị. Và tôi muốn bà hành động có tổ chức. Bà vẫn chưa hoàn thành nghiên cứu của mình về UFO. Phần lớn nghiên cứu bà đã làm với Janice liên quan đến UFO là do bà tự hiểu. Bởi vì khi bà di chuyển qua các liên lạc với UFO, sẽ có lúc trong đời bà thấy mối liên hệ của mình trong toàn bộ bức tranh. Vì vậy một số thông tin không được xuất bản. Bà sẽ được sử dụng những thông tin này. Nhưng phần lớn nó sẽ không có lợi vào thời điểm này, nó sẽ thay đổi những sự phát triển trong tương lai, vì kiến thức và những rung động xảy ra khi nó được phổ biến. Điều mà bà không hiểu là, khi thông tin của bà được công bố, sách của bà được bán ở đây, ở kia, đây, kia, đây, kia. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bà có suy nghĩ sáng suốt về những gì đang xảy ra chưa?

D: Tôi biết tôi đang kết nối với nhiều người.

J: Điều gì đang xảy ra ở tầng năng lượng? Chúng ta đang nói về năng lượng. Điều gì đang xảy ra? Năng lượng của Nostradamus đi qua những người đọc sách của bà.

D: Nhiều người viết thư cho tôi và kể cho tôi họ cảm thấy gì đó.

J: Đó là bởi vì tôi đang nói với bà về những gì họ đang nói. Họ đang nói với bà những gì tôi đang giải thích.

Tôi đã đến cuối phiên làm việc một lần nữa. Tôi chưa bao giờ làm việc trong một phiên thôi miên quá một giờ rưỡi. Làm việc lâu hơn có thể tạo ra những ảnh hưởng không mong muốn như thư giãn hoặc lú lẫn.

D: Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta rời phiên làm việc hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và khi đến thời điểm thích hợp sẽ có thông tin khác. Tôi muốn cảm ơn anh dù anh là ai, người đã và đang cho tôi thông tin.

J: Tôi đang nói chuyện với bà vượt ngoài thời gian. Vượt ra ngoài sự sáng tạo.

D: Vượt ra ngoài sự sáng tạo. Trước cả sự khởi đầu của sự sáng tạo?

J: Vâng. Bà là một sinh mệnh tuyệt vời. Và chúng tôi ở xung quanh bà nhiều lần. Và chúng tôi hướng dẫn bà theo các cách để thu thập thông tin. Vì trên thực tế, bà là người phiên dịch của chúng tôi, giống như bà là người phiên dịch của Nostradamus, bởi vì kiến thức của anh ấy đến từ mức độ hiểu biết này.

D: Tôi đang cố gắng kết hợp tốt nhất có thể.

J: Và bà đang làm một công việc tuyệt vời.

Sau đó tôi đề nghị thực thể rút lui và ý thức và nhân cách của Janice trở lại hoàn toàn trong cơ thể cô ấy. Rõ ràng là khi thực thể kia rời đi, Janice bắt đầu ho và di chuyển xung quanh, trước đó cô không có các triệu chứng như vậy. Sau đó, tôi định hướng cho cô ấy và đưa cô ấy trở lại.

Đây là phiên làm việc cuối cùng tôi có với Janice. Cô ấy tiếp tục sống cuộc sống của mình và tôi cũng vậy. Điều cô ấy quan tấm chính là cô ấy được bảo vệ danh tính của mình, và tôi đã thay đổi tên và nghề nghiệp của cô ấy trong cả hai cuốn sách. Tôi sẽ luôn biết ơn những thông tin tuyệt vời mà cô ấy đã cho tôi và những khái niệm mà cô ấy đã truyền đạt cho tôi, sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến quá trình tư duy của tôi và cách tôi nhìn thế giới. Nó cũng sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến công việc nghiên cứu của tôi và cách mà tôi thu thập thông tin. Những thông tin của Janice đã cho tôi một cách khác để nhìn thế giới chúng ta đang sống và cho tôi thấy rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ thực sự phức tạp nơi mọi thứ đều có thể.

CHƯƠNG 5
HÀNH TINH LƯU TRỮ TRI THỨC

Một phần của phiên này đã được kể trong Những Người Giám Hộ (The Custodians). Khi bắt đầu nghiên cứu các trường hợp bắt cóc với một đối tượng bị lấy mất một đoạn thời gian, họ phát hiện ra mình ở trên một con tàu tương tác với người ngoài Trái Đất. Khi công việc của tôi tiến triển, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi đã tìm thấy nhiều trường hợp thay vì bị bắt vào một con tàu, họ lại rơi vào những tình huống ở thế giới khác. Một ví dụ đã được kể trong Chương 4. Tôi đã đi đến kết luận là chúng ta không thể đưa ra giả định về bất cứ điều gì trong loại nghiên cứu này. Mỗi khi tôi nghĩ rằng một hình mẫu giả định đã được thiết lập, tôi lại tìm thấy các trường hợp khác với mô hình đó và dẫn đến một hướng khác. Những điều này mở rộng tầm hiểu biết của tôi về thế giới vô định mà tôi đã đang nghiên cứu. Tôi đã đưa phần đầu tiên của trường hợp này vào cuốn Những Người Giám Hộ (The Custodians) để minh họa cho một tình huống kịch tính về đánh cắp thời gian, nhưng phần còn lại của nó không tuân theo quy chuẩn đó nên tôi quyết định để dành cho cuốn này và kể toàn bộ câu chuyện.

Suốt năm 1997, Clara đã viết thư và gọi điện nhiều lần để đề nghị tôi đến làm việc. Việc này xảy ra nhiều đến nỗi tôi không còn có thể làm việc với các đối tượng mới trừ khi tôi có buổi diễn thuyết ở thành phố nơi họ sống, và chỉ khi tôi có thời gian. Tôi không thể làm việc với tất cả mọi người mà giữ được năng lượng cho chính mình. Trong thời gian đầu nghiên cứu, tôi thường lái xe đường dài để gặp gỡ mọi người và cố gắng giúp đỡ bất cứ ai có nhu cầu, nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi. Có quá nhiều người muốn được thực hiện các phiên thôi miên nên tôi đã không còn thực hiện việc đó ở nhà mình hoặc trong ngày mà tôi có bài diễn thuyết. Tôi thấy năng lượng của mình bị chia cắt nếu tôi làm việc quá nhiều trong các chuyến công tác. Tôi chỉ tiến hành các buổi thôi miên vào những ngày có ít kế hoạch. Thông thường tôi nói với mọi người rằng tôi sẽ đưa mọi người vào danh sách chờ, và lần tới khi tôi tới thành phố của họ, chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn.

Clara biết tôi sẽ đến Hollywood vào tháng Năm năm 1997 để tham dự hội nghị, cô ấy đã gọi cho tôi và đề nghị một cuộc hẹn. Cô sống gần San Francisco nhưng cô sẵn sàng lái xe đến Hollywood. Trong hoàn cảnh đó, tôi thấy không thể từ chối cô ấy, đặc biệt là cô ấy sẵn sàng chấp nhận các thử thách đó.

Hội nghị đó hóa ra lại là một thảm họa. Nguyên nhân chính là sự thiếu công khai và lập kế hoạch. Mặc dù các diễn giả đều có mặt nhưng không có người tham gia. Một vài bài diễn thuyết đã bị hủy vì không có khán giả. Đó là sự kiện tồi tệ nhất mà tôi đã từng tham gia, nhưng kết quả là tôi lại có nhiều thời gian hơn. Phil (bạn tôi và là đối tượng nghiên cứu trong Keepers of the Garden) hiện đang sống ở đó. Anh ấy đã biến chuyến công tác thành một chuyến tham quan và cho tôi đi thăm Hollywood, nơi tôi từng mơ đến thăm từ khi còn là một thiếu nữ mơ mộng trong một rạp chiếu phim tối tăm. Tôi chưa từng có thời gian để thực sự đến thăm nó trước đây, vì tôi luôn bị tắc trong khách sạn của mình hoặc ở hội nghị. Sau khi tham dự hội nghị tôi luôn phải ra thẳng sân bay. Chúng tôi quyết định giải quyết tốt nhất tình huống thảm họa này và tôi thực sự thích thú khi được thăm những điểm quyến rũ của thị trấn.

Khi Clara đến tôi cảm thấy rất thoải mái và có nhiều thời gian với cô. Cô đến phòng khách sạn. Phil sẽ đến muộn hơn và đợi ở sảnh cho đến khi chúng tôi xong việc để chúng tôi có thể cùng đi ăn tối.

Clara là một phụ nữ tóc vàng hấp dẫn ở độ tuổi bốn mươi năng động, thông minh và có sức khỏe tốt. Trong các cuộc nói chuyện trước đó, tôi đã cố gắng xác định vấn đề hoặc lý do cô ấy muốn có phiên thôi miên, cô nói rằng điều chính khiến cô ấy bận tâm là một tình huống bị đánh cắp thời gian xảy ra vài năm trước đó. Cô ấy thỉnh thoảng đến Hawaii dự các hội nghị liên quan đến công việc của mình. Vào dịp này cô đã lái xe trên đảo Maui. Trời gần chạng vạng nhưng vẫn còn sáng, cô đang đi tìm một khách sạn mà cô đã từng ở. Nó nằm trên bãi biển và cô ấy muốn ăn tối ở đó để ngắm cảnh biển. Khi đang lái xe tìm kiếm khách sạn, cô nhận ra cô đã đi quá lối vào và quyết định lái xe xuống đường một chút để tìm chỗ quay đầu và quay trở lại. Phía này của hòn đảo có sự phát triển tươi tốt của những cây cọ che bóng cho con đường hai làn xe. Có rất ít các ngôi nhà và họ ngồi ở phía sau con đường khuất khỏi tầm nhìn. Cuối cùng cô cũng thấy chỗ quay đầu xe dù cô thầm để ý là cô chưa từng thấy nó trước đây. Khi bước vào, cô thấy mình đang ở trong một khu nhà nhỏ với những ngôi nhà lắp ghép. Họ đang ngồi giữa những cây cọ trong khung cảnh rất dễ chịu. Điều kỳ lạ duy nhất là Clara không thể nhớ ra đã từng nhìn thấy cộng đồng này trên con đường đó trước đây. Cô lái xe ra đường và quay lại --và đó là điều cuối cùng cô ấy còn nhớ.

Ngay sau đó, cô thấy mình ở phía bên kia của hòn đảo, lái xe xuống đường cao tốc bốn làn xe đông đúc. Lúc này trời tối đen như mực và cô không hề biết mình đã đến đó bằng cách nào.

Một năm sau, khi cô quay lại Maui để tham dự một hội nghị khác, vì tò mò, cô đã lái xe xuống cùng một con đường để tìm lại con đường mà cô đã từng quay đầu, bởi sự việc kỳ lạ đã luôn ở trong tâm trí cô. Cô đã lái xe khắp các khu vực, và mặc dù cô đã tìm thấy khách sạn một lần nữa, nhưng cô không bao giờ tìm thấy khu nhà theo kiểu lắp ghép. Điều này khiến cho cô bối rối và đó là điều thúc đẩy cô muốn có một buổi thôi miên. Cô muốn tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra vào đêm hôm đó và làm thế nào cô đến được phía bên kia của hòn đảo một cách bí ẩn mà không hề nhớ mình đã lái xe đến đó như thế nào.

Cô ấy tỏ ra là một chủ thể xuất sắc. Tôi không gặp khó khăn gì khi đưa cô ấy vào trạng thái hôn mê sâu ngay lập tức. Cô ấy nhớ ngày xảy ra vụ việc và tôi đưa cô ấy về tháng Ba năm 1994 khi cô ấy ở đảo Maui ở Hawaii. Cô thấy mình đang đứng trước khách sạn Maui Sun, chuẩn bị bước qua cửa kính. Cô ấy vừa đến tham dự một hội thảo thường niên và kết hợp với thư giãn sau công việc. Cô ngưỡng mộ những màu sắc rực rỡ của những bông hoa xung quanh khách sạn. Sau khi cô ấy nhận phòng, tôi chuyển cô ấy đến thời điểm mà cô ấy lái xe đến một khách sạn khác để ăn tối.

C: Tôi chưa từng ăn tối ở đó bao giờ. Tôi chỉ đi ngang qua. Nó nằm ngay trên mặt nước trong khi khách sạn tôi ở nằm trên đồi cao một chút. Và tôi thực sự muốn trải nghiệm trong các khách sạn với các cửa sổ đều mở và nghe tiếng nước chảy trên bãi biển. Tôi đã muốn đến đó từ lâu nhưng chưa từng làm được.

D: Bây giờ là mấy giờ rồi?

C: Chỉ vừa chạng vạng. Tôi không biết đồng hồ chỉ mấy giờ rồi nhưng trời càng lúc càng tối. Thật khó để nhìn thấy vì không có đèn đường. Và tôi đang đi qua Astland. Đây là một nơi rất lớn và tôi nhớ đường đó. Có nhiều cây. Và đường có vẻ như …à không, không bí ẩn, nhưng tôi có nhớ nó. (Nghiêm trọng) Tôi không thể thấy nó. Và tôi đang đi xa hơn, tìm chỗ để quay đầu và trở lại, vì tôi thực sự muốn ăn tối ở khách sạn đó.

Trong phần này đôi khi cô ấy đang nói chuyện với chính mình khi lái xe và sau đó trả lời các câu hỏi của tôi.

C: Tôi đang lái xe. Và tôi tìm thấy chỗ này…Được rồi. Và tôi thấy chỗ này. Đó là một bí mật. Vâng, có lẽ đây là nơi phù hợp để quay đầu. Hừm. Tôi chưa từng thấy nơi này trước đây. (Bối rối) Hừm. Chỗ này có những cây cọ và hoa tuyệt đẹp, và một hàng rào, nhưng tôi có thể nhìn xuyên qua. Và có đủ thứ…(khó mô tả) nhà lắp ghép, hoặc nhà di động rất lạ mắt. Được rồi, đây là một nơi tuyệt đẹp.

D: Và cô có tìm được chỗ quay đầu chưa?

C: Rồi. Đó là một lối nhỏ, tôi đang quay đầu xe. (Nhẹ nhàng) Và tôi thấy những ánh sáng rực rỡ. (Tạm ngừng, rồi bối rối) Nó giống như là …ánh sáng chói lóa.

D: Chúng ở đâu?

C: (Hơi thở trở nên nhanh hơn) Họ đang từ trên trời xuống. Và giống như một cái phễu ánh sáng. Một cái phễu, đầu to hướng xuống tôi. Nó giống như…từ mặt trời, như ta nhìn qua tán cây và thấy ánh sáng này, ánh sáng rực rỡ. Và tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng từ ánh sáng này. (Thở sâu).

D:  Đó có phải là một ngọn đèn không?

C: Nó giống như tia sáng. Luồng ánh sáng.

Có thể thấy rõ qua giọng nói và hơi thở của cô ấy rằng cô đang cảm thấy thứ gì đó bất thường và khó chịu.

D: Cô có đang lái xe không?

C: Không! Tôi chỉ có một mình. Chỉ là mình.

D: Ý cô là sao?

C: (Hoài nghi) Tôi cảm thấy như tôi là một phần của ánh sáng.

D: Cô vẫn ở trong xe chứ?

C: Không. Tôi cảm thấy như đang bay lên. Và là một phần của ánh sáng. (Thở sâu) Tôi là ánh sáng. Giống như một thứ gì đó vượt ra khỏi thời gian và ánh sáng. Giống như tôi đang di chuyển. Tôi đang đi đâu đó, nhưng tôi không biết tôi đang đi đâu. Và không sao đâu. (Cô ấy chắc chắn đã bị cuốn vào cảm giác đó). Cảm giác bồng bềnh. Của việc di chuyển. Thông qua các màu sắc, thông qua thời gina, không gian, thông qua… (Thở sâu). Thật dễ chịu.

D: Đó là tất cả những gì cô nhìn thấy, màu sắc?

C: (Chần chừ) Màu sắc, và ánh sáng vàng. Và nó rất yên bình. (Cô ấy thở ra một cách rất thoải mái). Cảm giác như tôi là tất cả, và tất cả là tôi. Mọi thứ ở đó. Mọi thứ ở đây. Và vậy đó.

D: Cô có cảm giác đang di chuyển hoặc đi đâu đó không?

C: Có. Đang đi lên. Tăng dần. Đi lên một nơi khác và một thời gian khác.

D: Hãy xem cô đang đi đâu.

C: (Do dự). Giống như tôi vừa mới đáp xuống. Giống như một nơi mà… (Thở dài) Thật khó để mô tả.

Cô ấy gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ để mô tả xung quanh nhưng cô ấy dường như đã đáp xuống một nơi rất bằng phẳng, nơi có vài ngọn tháp. “Giống như các tòa nhà. Màu xám như đá granite. Lấp lánh, nhưng hơi xám. Lấp lánh như đá granite.”

D: Cô có muốn đi tới đó không?

C: Có, nhưng tôi cảm thấy một sự miễn cưỡng. Việc này thật là tuyệt. (Cô ấy trở nên xúc động và bắt đầu khóc.) Được ở đây! Giống như … (Cô ấy khóc to lên.)

Thật khó hiểu tại sao cô ấy lại xúc động như vậy khi nhìn thấy cảnh đó.

C: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại điều này. (Cô nức nở và khóc.)

D: Ý cô là sao.

C: Giống như tôi đang về nhà. (Cô ấy khóc rất to.)

D: Và đây là nơi cô đã từng biết?

C: (Nức nở) Vâng. Tôi biết. Nhưng rất xa về mặt thời gian. Và tôi không chắc tôi có thể về đây nữa không. (Nức nở) Cảm giác thật tuyệt.

Khi tôi cố gắng trấn an cô ấy, một cơn ớn lạnh chạy dọc người tôi. Nó giống như déjà vu (cảm giác đã từng ở đây). Giống như cùng một khung cảnh và một trải nghiệm cảm xúc mà Phil đã có khi anh bất ngờ đến hành tinh Ba Ngọn Núi (the Planet of the Three Spires). Là nơi mà anh gọi là “nhà” và anh biết mình đã đi xa từ lâu, và tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Điều này đã được kể trong Những Người Trông Nom Trái Đất (Keepers of the Garden). Có phải Clara đã đến cùng một nơi giống thế?

D: Cô có gặp ai không?

C: (Khụt khịt) Không, tôi không thấy ai cả. Tôi chỉ đến… (Cô ấy đang cố thu mình lại).

D: Ý cô là ngạc nhiên. Ngoài mong đợi.

C: Tôi rất ngạc nhiên. Tôi…tôi không nghĩ mình sẽ lại đến đây. Nó có vẻ quá đột ngột. Giống như tôi đã đi một chặng dài. Và qua một thời gian dài. (Cô ấy vẫn còn xúc động). Để về lại nơi đây. (Khóc).

D: Giống như một nơi đặc biệt. (Tôi biết tôi phải giúp cô ấy vượt qua cảm xúc để có thể tiếp tục câu chuyện). Kể tôi nghe chuyện xảy ra.

C: Tôi đang tìm, và giống như là tôi đến với ánh sáng này để đến nơi này. Và…(Ngừng) tôi thấy mọi người.

D: Mọi người ở đâu?

C: (Bình tĩnh lại). Đó là một nhóm người và họ đang đi xung quanh các tòa nhà.

D: Họ có thấy cô không?

C: Có. Và tôi trông rất lạ với họ. (Lại thổn thức).

D: Tại sao cô lại trông rất lạ với họ?

C: Vì tôi không có màu xám như họ. Tôi sáng. Tôi là ánh sáng. Và họ tò mò. Nhưng tôi cũng tò mò. Để xem điều này là như thế nào.

D: Họ trông như thế nào?

C: Họ có đầu màu nâu, và… (Cử động tay) Đầu họ trông như thế này.

C: (Tôi cố gắng giải mã cử động tay của cô ấy). Ý cô là hình thuôn?

C: Loại thuôn dài. Và cằm của họ gần như cụp xuống. Và gần giống như tất cả đều là đầu và không có nhiều phần cho cơ thể. Ta chỉ thấy cái đầu.

D: Cô có thấy bất cứ đặc điểm nào trên mặt không?

D: Tôi dường như chỉ thấy họ rất thông minh. Và nó rất…

Cô ấy thấy rất khó để giải thích, nhưng ít nhất cô ấy không khóc nức nở nữa.

D: Họ có mặc gì không hoặc cô có thể thấy không?

D: Họ mặc một thứ giống như bộ body suit. Cùng một màu, xám, sáng.

D: Và cô nói nhóm người này nhìn thấy cô phát sáng?

C: Tôi chỉ là ánh sáng. Và họ dường như tò mò về ánh sáng của tôi. Họ đang ở rất gần. Cố chạm vào tôi. Và tôi hơi ngại. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ cố chạm vào tôi.

D: Cô có thấy tay của họ không?

C: Có. Chúng hơi khẳng khiu, chỉ là …ồ, các ngón tay. Tôi nhìn thấy ba, và rồi có một ngón tay nhỏ. Gần như không có gì, chỉ như một mẩu. Và họ muốn chạm vào tôi.

D: Họ có thể chạm vào ánh sáng?

C: Vâng. Chỉ có cảm giác đáng yêu.

D: Cô đã sợ.

C: Vâng. Và khi họ đến gần hơn thì nó… (Nét mặt và âm thanh của cô ấy tỏ ra một trải nghiệm thú vị). Họ rất tò mò.

D: Nhưng giờ nó không làm phiền cô nữa.

C: Không. Ổn rồi.

D: Họ có hiểu cô là gì không?

C: Họ dường như biết tôi là gì và tôi là ai. Và chúng tôi cùng nhau đi đến tòa nhà phía trước. Họ nói rằng tôi là một trong số họ. Nhưng tôi đã rời nơi này để đi điều tra và thu thập thông tin. Và tôi đã phải ra đi như một ánh sáng theo thời gian. Và giờ tôi đã thu thập thông tin, tôi đã trở lại để mang thông tin về vùng đất này.

D: Cô đã đi bao lâu?

C: Rất là lâu rồi. Rất, rất, rất là lâu.

D: Nhưng họ vẫn nhận ra cô?

C: Phải mất một lúc. Họ nói họ rất tò mò. Họ không chắc rằng đó là tôi, người được cử đi thu thập thông tin. Giờ họ nhận ra. Họ biết rằng tôi là người đã được cử đi.

D: Có nhiều người được cử đi để làm việc này không?

C: Cứ khoảng một hoặc hai thiên niên kỷ.

D: Tại sao họ muốn cô đi thu thập thông tin?

C: Để tìm kiếm kiến thức không có ở nơi này, để lưu giữ kiến thức. Để nó không bị mất.

D: Ý cô là kiến thức không thuộc phần lịch sử của họ?

C: Vâng. Lịch sử và kiến thức của một thời gian và không gian khác.

D: Tại sao họ lại quan tâm đến việc tìm kiếm kiến thức không thuộc lịch sử của họ?

C: Vì họ nghe đến nơi này, nơi khác và họ muốn học kiến thức đó. Để nó không bị biến mất.

D: Vậy họ muốn cô đi tìm những thông tin mới mà họ không có?

C: Thông tin mới từ các nơi khác mà họ không biết. Để họ có thể tập hợp lại.

D: Họ không có cách nào khác để tìm thông tin sao?

C: Từ thời gian mà những sinh vật này đưa ra lựa chọn. Và họ chọn đi đến các thiên hà khác, các địa điểm và thời gian khác trong không gian, để biết thông tin về thời gian và không gian và nơi chốn. Và mang nó về lại nơi này. Để học. Để phát triển. Để mở rộng. Vì khi thời gian và không gian học cách để mở rộng và phát triển, nó sẽ tách ra. Nó trở thành một thời gian và không gian khác.

D: Ý cô là họ chỉ mở rộng thông qua kiến thức?

C: Thông qua kiến thức.

D: Họ có cách nào di chuyển đến các nơi khác để mở rộng kiến thức không?

C: Họ đi trên các chùm ánh sáng. Các chùm ánh sáng đôi khi có dạng hình tròn hoặc thuôn dài. Nhìn từ một chiều chúng giống như có màu bạc và dài. Và từ hướng khác thì trông như hình tròn. Và giống như một đĩa bạc. Và nó lướt đi qua không khí.

D: Nó thể rắn đúng không?

C: Đúng, đúng.

D: Vì cô đã nói chúng giống như các chùm sáng.

C: Đúng vậy. Nó có thể rắn, hoặc có thể là năng lượng thuần túy. Bất cứ cái gì thích hợp với nơi đến. Nó có thể là năng lượng thuần túy, hoặc một đĩa bạc, để đến nơi cần đến.

D: Họ không dùng loại “thiết bị” này để thu thập kiến thức được sao?

C: Họ có. Nhưng một sinh vật được chọn để đi, và một sinh vật được chọn để đi, để trải nghiệm

D: Ý cô là nếu họ đi với thiết bị này thì không trải nghiệm được?

C: Không. Sinh vật ra đi và nó có thể là cái đĩa bay, hoặc phương tiện, hoặc có thể chỉ là thực thể. Sinh vật có thể là phương tiện hoặc phương tiện có thể là thực thể.

D: Vậy nó không cần phải là một hình dạng vật chất? (Không) Nhưng ta đang thấy họ ở dạng vật chất.

C: Họ đang trở thành dạng vật chất để tôi có thể nhận ra họ như họ vào thời điểm tôi rời đi.

D: Rồi kể từ khi cô đi, họ không cần hình dạng vật chất nữa đúng không?

C: Họ không cần hình dạng vật chất, nhưng họ trở thành hình dạng vật chất để tôi có thể nhận ra họ đã tiến bộ kể từ khi tôi đi, đến một nơi mà họ có thể là năng lượng thuần túy. Vì vậy tôi sẽ nhận ra họ như tôi đã từng tại thời điểm tôi rời đi. Rồi tôi sẽ là một sinh vật giống họ.

D: Và từ khi cô ra đi họ đã thay đổi đến mức mà họ không cần cơ thể nữa.

C: Nếu họ chọn. Nếu họ chọn là năng lượng thuần túy thì họ có thể là năng lượng thuần túy. Hoặc nếu họ chọn cơ thể thì sẽ là cái đĩa bay hay phương tiện.

D: Nhưng họ vẫn cần cái gì đó để di chuyển.

C: Không cần thiết. Tôi trở lại bằng ánh sáng như năng lượng thuần túy từ thời gian và không gian khác. Họ cho tôi thấy các đối tượng để tôi nhớ lại tầng bình lưu này, cái…không có bầu khí quyển. Nó chỉ là …

D: Chiều không gian này, hay thế giới mà họ đang sống?

C: Vâng. Thế giới mà họ đang sống, để tôi sẽ nhận ra rằng chúng tôi đã từng sử dụng đĩa bay. Chúng tôi có thể vẫn sẽ dùng đĩa bay nếu cần để di chuyển đến thế giới khác. Chúng tôi có thể dùng đĩa bay hoặc chúng tôi có thể chỉ sử dụng năng lượng thuần túy. Nó là để tôi nhớ lại quãng thời gian đã qua khi tôi rời đi.

D: Nhưng cách tốt nhất để có được kiến thức là có một người như cô ra đi và hấp thu chúng. Từ đó có phù hợp không?

C: Đó là một từ phù hợp. Hấp thu kiến thức, vâng.

D: Và giờ cô đã trở lại để chia sẻ với họ. Nhưng cô không trở lại để ở?

D: Điều đó sẽ được xác định vào một thời điểm khác, tôi ở lại hay tôi đi đến một thế giới khác để thu thập thêm thông tin hoặc kiến thức.

D: Được rồi. Nhưng cô nói họ đang mang cô đi đâu đó.

C: Chúng tôi đi vào căn phòng có hình tròn. Chúng tôi ngồi ở một cái bàn tròn. Giống như một hội đồng các sinh vật. Và ở đó tôi chia sẻ thông tin đã thu thập từ những thế giới khác mà tôi đã đến.

D: Cô chia sẻ thông tin với họ như thế nào?

C: Chúng tôi đang ngồi xuống quanh…giống như một dạng vật chất. (Cô gặp khó khăn trong việc giải thích, nhưng cô ấy đã mỉm cười). Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin ở cấp độ ngoại cảm, hoặc chúng tôi có thể nói bằng lời. Các mẩu suy nghĩ…sự giao tiếp bằng suy nghĩ của chúng tôi đôi khi bị gián đoạn bởi một người nào đó trong nhóm lên tiếng và nói điều gì đó…(cười) hài hước. Một sự hài hước giữa các hành tinh ở đó.

D: Cô nói họ thấy gì đó hài hước trong câu chuyện của cô?

C: Vâng. Và họ nói gì đó mà tôi thấy hài hước. Điều đó được trao đổi bằng thính giác. Và cứ như thể tôi đang cung cấp các thông tin vào một ngân hàng máy tính. Nó truyền thông tin thu thập và bài học vào một ngân hàng máy tính, vào hệ thống của họ.

Điều này cũng xảy ra với Bonnie khi các sinh vật đưa xe của cô từ xa lộ vào một con tàu lớn. Với sự trợ giúp của một thiết bị mà họ đặt trên đầu cô, họ nhân bản và chuyển ký ức của cô vào một loại máy tính. Điều này được kể trong Những Người Giám Hộ (The Custodians).

D: Cô có thấy hệ thống đó không? Nó có trong phòng không?

C: Không. Nó ở trong não của họ, trong tâm trí và bản thể của họ.

D: Vậy thông tin đang được truyền từ tâm trí của cô đến tâm trí của họ. (Vâng) Thông tin của tất cả các thế giới mà cô đã từng đến. (Vâng). Tất cả các kiếp mà cô đã từng sống, hay chỉ từ các thế giới?

C: Chỉ từ các thế giới.

D: Vậy cô không thực sự sống trên tất cả các thế giới mà cô đang chia sẻ với họ?

C: Có những thời điểm khác mà tôi đã từng đến các thế giới khác. Nhưng lần này tôi chỉ đến một thế giới để thu thập thông tin và kiến thức về văn hóa, về thế giới đó, và về hệ thống đó. Và mang chúng về. Đây có vẻ là một nơi lưu trữ thông tin từ khắp các thế giới khác. Rồi mang về nơi này. Giống như một nơi khổng lồ nơi lưu trữ tất cả các kiến thức từ khắp các vũ trụ, tất cả các thiên hà, tất cả các nơi từng tồn tại. Giống như một thư viện khổng lồ từ mọi thời đại và mọi không gian.

C: Ai có thể truy cập vào những thông tin này?

C: Ai cũng có thể. Mọi người ở mọi thiên hà, nếu họ biết cách để tiếp cận. Đó là một trung tâm tài nguyên. Mọi người đều có thể tiếp cận. Chỉ cần có chìa khóa để tiếp cận.

D: Và cô là một phần của nó bằng cách truyền thông tin cô đã tìm ra. Nhưng nếu cô chỉ đến một thế giới như cô nói để thu thập thông tin, thì đó là thế giới nào?

C: Đó là Trái Đất.

D: Cô có phải sống trên Trái Đất để thu thập thông tin? (Có) Và cô đã đi rất lâu rồi. (Vâng) Cô chắc phải có rất nhiều thông tin để chia sẻ.

C: (Thở dài) Nhiều hơn những gì tôi nghĩ tôi có thể.

D: Nhưng có vẻ như nó được truyền đi rất nhanh.

C: Vâng. Nó nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Bởi vì mặc dù đã mất rất nhiều thời gian và cả cuộc đời để thu thập thông tin, tại trung tâm tài nguyên này hoặc nơi tôi đang ở hiện tại, nó có thể được truyền đi rất nhanh. Nó được truyền đi. Nó có thể chảy qua hệ thống của tôi đến nơi mà nó cần đến trong một thời gian và không gian rất nhanh, vì mọi thứ đều có ở đây. Mọi thứ đang diễn ra bây giờ.

D: Và thông tin được an toàn ở đó vì nó được lưu trữ với những sinh vật?

C: Với những sinh vật, và bên trong mọi thứ tồn tại ở đây. Trong các viên đá, các tòa nhà, mọi thứ hấp thụ các thông tin. Giống như là mọi thứ là một ngân hàng máy tính. Mọi thứ hấp thụ kiến thức. Mọi thứ trở thành kiến thức. Mọi thứ trở thành mọi thứ mà tôi mang về.

Khi Phil đến Hành tinh Ba ngọn tháp (the Planet of the Three Spires) anh ta cũng nói rằng tất cả kiến thức được hấp thụ ở đó và nó được lưu trữ trong hành tinh. Thông tin này đã có trong Những Người Trông Nom Trái Đất (Keepers of the Garden).

D: Nếu một người như tôi muốn tìm thông tin, làm thế nào tôi có thể tiếp cận?

C: Cần một chìa khóa đặc biệt. Một chìa khóa để đi vào bên trong bà, vì đi vào bên trong bà là chìa khóa đến kiến thức đó, và đây là nơi mà mọi kiến thức được lưu trữ. Và bất cứ ai, bất cứ sinh vật nào từ thời gian hoặc không gian nào có thể tiếp cận theo mong muốn của riêng họ.

D: Ý cô là họ phải có mong muốn tiếp cận kiến thức đó?

C: Vâng, và kiến thức đến nhờ tình yêu. Bà không phải đi đến nơi mà tôi đang ở, nơi ở của những sinh vật này. Chỉ cần hỏi thông tin và nó sẽ được cung cấp.

D: Có vẻ cô đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng.

C: Đó là mục đích của tôi. Là mục đích tôi ra đời và thực hiện.

D: Và cô ở đó với những sinh vật năng lượng này rất lâu?

C: Luôn luôn.

Thật là kinh ngạc. Nếu cô ấy ở đó, vậy cơ thể của Clara mà tôi đang nói chuyện và đang nằm trên giường ở Hollywood này thì sao? Một phần cô ấy có thể ở lại đó và một phần ở đây cùng lúc. Tôi luôn lo lắng về việc gây ra bất cứ tổn hại nào đến đối tượng, và đây là một câu trả lời kỳ lạ.

D: Ý tôi là cô chỉ ở đó cho đến khi họ thu thập được hết kiến thức?

C: Không. Tôi sẽ ở đây cho đến khi tôi nhận nhiệm vụ khác đến một nơi khác hoặc một thời gian khác. Có thể là thu thập thông tin từ một thế giới khác như Trái Đất, một nơi khác.

D: Nhưng tôi đang nghĩ đến cơ thể mà tôi đang nói chuyện cùng ở Trái Đất ngay lúc này. Cơ thể của Clara. Liệu năng lượng mà tôi đang nói chuyện này có quay trở lại với cơ thể không? Hay nó bị tách rời? Tôi đang cố hiểu chuyện gì xảy ra.

C: Nó là một và giống nhau.

D: Nhưng cô nói là năng lượng có thể ở lại đó cho đến khi có nhiệm vụ khác?

C: Chính xác.

D: Nhưng nó là một phần của cơ thể này trên Trái Đất?

C: Chính xác.

D: Làm thế nào nó có thể ở cùng hai nơi một lúc? Tôi có thể hiểu điều đó không?

C: (Thở dài) Bà không hiểu.

D: Có cách nào giúp chúng tôi hiểu không?

C: (Có chủ đích) Cô ấy được gửi đến trong một cơ thể và để thu thập thông tin. Tôi là một phần của cô ấy, người đã thu thập thông tin và bây giờ đang mang trở lại trung tâm tri thức này. Trung tâm tài nguyên này. Thư viện này. Cô ấy rất khó hiểu về việc cô ấy có thể ở đó để thu thập thông tin và tôi có thể ở đây để chia sẻ thông tin, hoặc mang thông tin về. Và có một thời gian mà ở đó - với cô ấy -- phân chia năng lượng. Không biết cô ấy đang ở nơi này hay nơi khác.

D: Điều này có xảy ra với những người khác không?

C: Có. Có những người khác trải qua cuộc sống tương tự.

D: Cảm giác sống hai nơi cùng một lúc.

C: Đúng, đúng. Vì có nhiều sinh vật được gửi đến. Họ có trách nhiệm và công việc to lớn để thu thập tất cả thông tin đó.

D: Tôi nghĩ gần như là không thể.

C: Vâng, vâng. Nên có rất nhiều sinh vật. Có những sinh vật khác đang đi đến các thế giới khác cùng lúc mà tôi đang ở đây và Clara đang ở trong hình dạng đó. Tôi hy vọng cô ấy thu thập thêm thông tin ở dạng vật chất để truyền đến một phần của cô ấy, là tôi, và đưa thông tin về đây.

Điều này đã vượt quá sự hiểu biết của tôi, và cần nghiên cứu thêm. Tôi nghĩ tôi nên quay lại với trải nghiệm mà chúng tôi đã nghiên cứu từ đầu.

D: Cô có đang ở vị trí để giải thích chuyện gì xảy ra khi cô đang lái xe trên đường ở Hawaii, khi sự chuyển giao này diễn ra? Cơ thể vật chất của cô ấy vẫn đang ở trong xe vào thời điểm đó? (Không trả lời) Chúng tôi đang xem lại thời điểm đó, khi cô ấy lái xe trên đường và đi ngang công viên đó.

C: Cô ấy được gửi đến đó tại thời điểm và địa điểm đó. Vì đó là nơi hiện thực hóa cho cô ấy để đi đến nơi này, để một phần của cô ấy là tôi có thể rời đi và mang thông tin về trung tâm tài nguyên này. Và khi nó không phù hợp với thời điểm mà thông tin được truyền lại ở đây, cô ấy sẽ quay lại một địa điểm cụ thể. Vậy là cô ấy được đưa đến một nơi mà cơ thể vật chất của cô ấy biết đến trên đường cao tốc này, Pelanoni (đánh vần). Nơi mà cô ấy biết, chiếc xe vẫn ở đó, và cô ấy sẽ biết cách đi đến nơi cần đến, khi phần tôi rời khỏi cơ thể vật lý của cô ấy.

D: Và sự chuyển giao phải diễn ra ở một nơi nào đó ở Hawaii thời điểm đó?

C: Không cần thiết. Nó chỉ là một địa điểm mà cô cảm thấy thoải mái trong cơ thể. Và nơi được tạo ra cho cô ấy, là nơi có vẻ đẹp tuyệt vời dành cho cô ấy. Và là nơi mà cô ấy hoàn toàn thư giãn, để sự chuyển giao phần tôi của cô ấy có thể rời khỏi cơ thể cô ấy và đến nơi chuyển thông tin.

D: Vậy chiếc xe và cơ thể vật lý của cô ấy trong xe được đưa đến một đường cao tốc khác ở phía khác của hòn đảo?

C: Chính xác. Nó chỉ đơn giản là một sự phi vật chất hóa và sau đó hiện thực hóa trở lại ở một nơi khác.

D: Có phổ biến khi di chuyển ô tô và người từ nơi này đến nơi khác?

C: Ồ, có. Ồ, có.

D: Nó xảy ra thường xuyên?

C: Rất thường xuyên, rất thường xuyên.

D: Khi nó xảy ra, cơ thể vật chất được phi vật chất hóa và tái vật chất hóa? (Vâng) Và không gây hại cho cơ thể.

C: Không gây hại. Nó trở thành năng lượng thuần túy.

D: Và cô ấy và phương tiện được chuyển từ nơi này đến nơi khác.

C: Chính xác.

D: Vậy khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy đang ở một nơi khác trên đảo. Và đang lái xe. (Đúng) Và cô ấy không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra.

C: Đúng vậy.

D: Đây có phải là lần duy nhất xảy ra trong cuộc đời của cô ấy với tư cách là Clara?

C: Nó đã xảy ra nhiều lần. Nhưng lần này cô ấy đang ở một địa điểm và thời gian trong cuộc đời mà cô ấy sẵn sàng cởi mở để tìm hiểu, để thấy chuyện xảy ra, và nó xảy ra như thế nào. Các lần khác không phải là thời điểm mà cô ấy sẵn sàng để hiểu, hoặc vào thời điểm trưởng thành trong cuộc sống vật chất trên Trái Đất mà cô ấy có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

D: Có lẽ nó không đáng chú ý đến nỗi khiến cô ấy nhớ về nó.

C: Chính xác.

D: Vậy đây là thời điểm mà một điều gì đó bất thường xảy ra và khiến cô ấy nhớ lại.

C: Chính xác.

D: Cô ấy biết chuyện này bây giờ thì có ổn cho cô ấy không?

C: Có. Cô ấy nên biết thông tin. Cô ấy đã khao khát được biết thông tin. Cô ấy sẽ hiểu nó. Đó là một lợi ích đáng mừng cho cô ấy.

D: Điều này rất quan trọng. Sẽ ổn nếu tôi đến vào lúc khác và nói chuyện với phần này của cô ấy?

C: Ồ, vâng. Chúng tôi thích giao tiếp. Đó là công việc của chúng tôi, giao tiếp.

D: Vì những người khác đã từng bảo tôi rằng nếu tôi muốn thông tin thì tôi có thể truy cập vào bất cứ thứ gì tôi cần để biết.

C: Đúng rồi. Bà có một tài năng đặc biệt và một món quà đặc biệt. Để thu thập thông tin đã được giữ kín, đã bị dập tắt, đã được che giấu trong nhiều năm. Và đã đến lúc, và chúng tôi đang tạo ra sự giao tiếp này thông qua các phương tiện cho bà, để bà biết và bà nhận thức rằng bà đang làm một công việc tuyệt vời. Và vào thời điểm thích hợp trên hành tinh Trái Đất, bà sẽ chia sẻ thông tin theo cách mà bà được chọn để làm. Và để cho phép các kiến thức này đến thông qua các nguồn này, để những người khác đều biết rằng mọi người đều có thể đi sâu hơn vào bên trong để tìm hiểu thêm về bản thân họ. Và quá khứ và tương lai, và tất cả những gì đang xảy ra trong tất cả các vũ trụ. Nên, vâng, bà có thể truy cập vào tất cả các thông tin ở trung tâm tài nguyên. Và chúng tôi biết bà. Tôi sẽ yêu cầu những thực thể hoặc bộ phận khác hoặc bất cứ thứ gì để họ thoát ra khỏi cơ thể Clara, và tôi cho rằng nhân cách của Clara đã được trở lại hoàn toàn với cơ thể cô ấy. Sự giải thoát hoặc thay đổi luôn được chú ý, vì đối tượng hít thở sâu vào thời điểm này.

Tôi hướng cô ấy đến thời hiện tại, và mang cô ấy trở lại.

Sau khi Clara thức tỉnh hoàn toàn, tôi gọi xuống lễ tân để mời Phil lên lầu. Tôi nghĩ cần thiết để hai người họ gặp nhau, vì trải nghiệm của hai người giống nhau. Phil đã rất bối rối khi tôi giới thiệu anh ấy với Clara, vì anh ấy biết rằng tôi rất thận trọng trong việc tiết lộ danh tính của các đối tượng nghiên cứu, để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Nhưng khi tôi giải thích chuyện vừa xảy ra, cả hai đều trở nên rất xúc động. Như thể hai linh hồn đã được gặp nhau và ngay lập tức nhận ra mối liên hệ của họ. Họ nói chuyện và mô tả những ký ức tương tự về hành tinh kỳ lạ này với những ngọn tháp. Đó là một cảnh rất xúc động và phi tự nhiên về mặt logic, vì tất cả chúng tôi đều biết họ đã trở về “nhà” trong một khoảng thời gian ngắn, và cảm xúc đang tràn ngập. Sẽ có những phần khác trong cuốn sách này với các đối tượng nhận thấy “nhà” của họ là một nơi phi tự nhiên ở rất xa Trái Đất (Chương 10).

Trong vài năm gần đây, 2000 và 2001, tôi đã tìm thấy những trường hợp khác xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc, hoặc kể chuyện từ các góc độ khác nhau. Một trường hợp là một phụ nữ, thay vì đi về tiền kiếp, đã đi đến cõi linh hồn nơi cô ấy đang tham dự một cuộc họp của các giáo viên, hướng dẫn viên và các thầy. Cô nói phần này của cô ấy luôn ở đó, và một phần công việc của nó là giám sát quá trình cô ấy trên Trái Đất và cố gắng đưa ra lời khuyên trong tiềm thức.

Khi cuốn sách này được chuyển đi in, tôi tìm thấy một trường hợp tương tự khác năm 2001. Không rõ ai đang phụ trách chương trình này từ phía bên kia nhưng họ đã quyết định đến lúc công bố thông tin này. Một người phụ nữ tìm về tiền kiếp là một người đàn ông ở vùng xa xôi của Hy Lạp. Anh ta không sống ở nơi đó nhưng đang quan sát và lắng nghe. Tôi đưa cô ấy về trước đó để xem cô ấy đến từ đâu và cô ấy thấy mình đang ở trên một hành tinh tăm tối. Tất cả đều xám xịt với vài tòa nhà và không có cây cối. Dường như chủ yếu ở dưới lòng đất. Cô thấy mình trong một cơ thể kỳ lạ. Cô mô tả nó giống như một thân cá, nhưng có vẻ giống thằn lằn hơn với cái miệng lớn, mắt lớn, cái đầu có hình dạng khác thường với một vết sưng ở lưng và đuôi. Cô nói cô là một người quan sát và được gửi đến Trái Đất vào những khoảng thời gian khác nhau trong lịch sử. Vào những thời điểm đó cô ấy mang hình hài như hiện tại, và là một người quan sát và tích lũy thông tin. Khi tôi muốn đưa cô ấy đến ngày cuối cùng của cuộc đời, cô nói rằng không có ngày cuối. Tính cách hiện tại của cô vẫn là người quan sát. Đó là công việc của cô ấy.

Đã có nhiều cuộc nói chuyện về “người thay hình đổi dạng”. Nếu chúng là thật, tôi nghĩ chúng là những sinh vật có thể tồn tại ở nhiều dạng phù hợp. (Ngoài ra các sinh vật năng lượng có thể tạo ra bất kỳ hình dáng hoặc cơ thể nào họ muốn). Tôi kết luận là những người thay đổi này sẽ không ở vị trí quyền lực hoặc ra quyết định (như đã được đề xuất), vì họ là những người quan sát, tích lũy và báo cáo. Tương tự như Bartholomew, vì vậy nó diễn ra từ đầu thời gian.

Vì vậy có vẻ như phần này của chúng ta đang sống trên Trái Đất chỉ là một mảnh nhỏ của một chúng ta lớn hơn nhiều. Rằng chúng ta là nhiều chứ không phải là một, hoặc đúng hơn là các mảnh của một tổng thể phức tạp hơn. Chúng ta chỉ có thể tập trung vào mảnh ghép mà chúng ta coi là tổng thể của chúng ta. Đó là một điều tốt vì nếu chúng ta nhận thức được sự phức tạp của nó, chúng ta sẽ không thể hoạt động trong thế giới hay thực tại này. Chúng ta chỉ được phép xem mặt nổi của một bức tranh lớn. Chỉ bây giờ chúng ta mới được phép xem phía sau tấm màn.

Clara muốn có một phiên khác khi cô ấy biết tôi sẽ trở lại California. Tôi phải trở lại vào tuần sau để diễn thuyết tại Hội chợ Triển lãm Whole Life ở Pasadena. Lần này Clara bay đến từ San Francisco thay vì lái xe, và chúng tôi có thể có một buổi. Tôi muốn đặc biệt tập trung vào các câu hỏi liên quan đến bí ấn của Trái Đất, vì chúng tôi đã được bảo rằng chúng tôi có thể truy cập vào bất kỳ thông tin nào chúng tôi muốn. Tôi không nói với Clara những điều tôi muốn khám phá. Tất nhiên trong quá khứ tôi đã thấy rằng những người bảo vệ kiến thức thường không cung cấp bất cứ thứ gì ta yêu cầu. Tôi đã học cách để không hối thúc nó, và nhận những gì có thể. Tôi luôn có rất nhiều câu hỏi, và tôi luôn có thể chuyển sang chủ đề khác.

Trong phần này tôi đã hỏi về nhiều chủ đề chưa được giải thích, và các câu trả lời sẽ có trong phần Các bí ẩn của Trái Đất. Tôi đã bị từ chối thông tin về các Kim tự tháp vì chưa đến đúng thời điểm, nhưng tôi đã có các thông tin khác phù hợp với chủ đề này.

D: Lý do tôi hỏi về Kim tự tháp là vì cô kể về hành tinh của những ngọn tháp, các hành tinh khác, tất cả chúng, các tảng đá, tất cả các phần của hành tinh, đã trở thành một nơi lưu trữ. (Vâng) Và Trái Đất không có trường hợp đó?

C: Mọi thứ trên Trái Đất đều có kiến thức. Tất cả đều nằm trong tâm trí con người, nếu con người mở rộng tầm nhìn. Con người hay nhân loại trên Trái Đất, trong sự phát triển của trí óc hiện nay, thì phải có một nơi hữu hình mà họ có thể chạm vào và cảm nhận, chẳng hạn như thư viện. Đó là nơi chứa kiến thức. Được lưu trữ. Ta có thể đến đó. Vì vậy hẳn là hiển nhiên là tất cả kiến thức của con người, mọi tạo vật, tất cả kiến thức về Trái Đất và vũ trụ, sẽ có một kho lưu trữ trên Trái Đất. Và đó là trong Kim tự tháp. Nếu con người có thể mở mang đầu óc hết cỡ, ta sẽ biết rằng tất cả kiến thức đều nằm trong chính bản thân ta.

D: Vâng, đúng vậy. Tôi đã nhận ra trong nghiên cứu của tôi, rằng ta có thể tiếp cận kiến thức bằng phương pháp này. (Đúng). Nhưng những người có ý thức không bao giờ nhận ra điều đó. Chỉ khi con người ở trạng thái thôi miên và làm việc trong tiềm thức.

C: Thật sự là vậy. Và đó là lý do tại sao bà được lựa chọn để chỉ cho con người, cho nhân loại trên Trái Đất thấy rằng đây là một cách mở rộng tâm trí, để biết những kiến thức trong tâm trí. Chúng ta có thể tìm ra bằng cách khai thác kiến thức đó. Và với các phương pháp của bà, bà có thể chứng minh. Có những con người không tin vào điều này nhưng khi ta bắt đầu cho phép thông tin chảy qua ta theo cách mà bà có thể làm, thì họ sẽ chấp nhận. Và cuối cùng theo thời gian, ngày càng có nhiều người chấp nhận điều này như một cách để tiếp cận kiến thức bên trọng. Và có lẽ trong thời gian tương lai - hy vọng là tương lai gần - con người sẽ có thể tiếp cận kiến thức theo cách này ở mức độ có ý thức cao hơn.

D: Tôi luôn tin điều đó. Rằng kiến thức không bị phá hủy khi người ta chết qua nhiều thế kỷ. Nó vẫn được lưu trữ trong tiềm thức.

C: Nó được lưu trữ ở cấp độ tế bào của AND. Nên mặc dù một người có thể đổi từ cơ thể vật chất sang năng lượng thuần túy - như tôi - ta sẽ không bao giờ quên.

D: Vậy nó luôn có sẵn khi ta tìm được cách để liên hệ với nó.

C: Vâng. Nó ở bên trong. Thông tin là ở đó.

D: Tôi thường nghi ngờ rằng các kim tự tháp và các di tích ở Peru - nơi mà tôi vừa đến thăm - có tuổi đời từ rất lâu.

C: Macchu Picchu?

D: Vâng, tôi đã đến đó. Tôi có thể thấy sự kết hợp của các cấu trúc mà tôi nghĩ là từ nhiều khoảng thời gian khác nhau.

C: Có những khoảng thời gian khác nhau tại Macchu Picchu. Một số mới hơn rất nhiều. Cứ như thể có hai nền văn minh ở đó. Và sự thật là như vậy.

D: Đó là những gì thầy tế nói với chúng tôi. Rằng người Inca đã không xây dựng những di tích chính với những khối khổng lồ.

C: Chính xác. Người Inca đã đến từ sau rất nhiều, nhiều, nhiều năm sau khi những tàn tích nguyên thủy đổ nát - như bà biết hiện nay - nền văn minh, các thành phố, được xây dựng. Chúng được xây dựng sớm hơn rất nhiều với thời đại người Inca. Người Inca sinh sống ở đây sau khi nền văn minh khác đã rời khỏi hành tinh.

D: Đó là những gì tôi đã nghĩ. Đó là điều mà thầy tế cũng tin. Rằng người Inca đến và chỉ sử dụng những gì họ tìm thấy.

C: Vâng. Họ tìm thấy một nơi rất đẹp. Và họ nói, “Tại sao chúng ta phải tạo ra thứ gì đó khi nó đã được tạo ra cho chúng ta.”

D: Và một số công trình họ đã xây có chất lượng kém hơn nhiều

C: Chính xác. Vì họ đã mất nhiều kiến thức mà nền văn minh trước đó đã đạt được.

D: Điều gì đã xảy ra với cư dân nguyên thủy? Họ dường như biến mất và rời khỏi thành phố của họ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

C: Họ đã tiến hóa đến cấp độ rung động mà họ không cần đến hình dạng vật chất nữa. Họ đã đạt đến mức tinh khiết để trở thành năng lượng thuần túy. Và, như bà nói, “biến mất” khỏi các yếu tố khối lượng, mật độ của cơ thể con người. Hoặc dạng vật chất, như bà biết. Những thành phố này được xây bởi những người sống sót sau Atlantis và di cư đến Peru. Vì vậy họ đã ở cấp độ tiến hóa cao hơn. Khi họ đến hành tinh này họ đã có mức độ rung cao hơn. Và những người mà sau đó đi ra ngoài và tạo ra các cộng đồng khác, các nền văn minh khác, đã đánh mất một số mức độ rung động cao đó, vì họ tự tách mình ra khỏi tổng thể. Tổng thể là nền văn minh đã có. Như cách nó đã được tạo ra khi nó trở lại từ các vì sao. Và khi họ ra ngoài và tạo các cộng đồng khác và các nền văn minh khác, hoặc như cách bà thường gọi, họ bắt đầu mất đi những rung động cao của mình. Tần số rung động của họ trở nên thấp hơn, và trở nên dày đặc hơn, và dày hơn và dày hơn. Cho đến khi chúng ta có dạng vật chất dày đặc như bà biết ngày nay.

D: Những người tiến hóa cao hơn ít nhiều đã nâng tần số rung động của họ lên mức mà họ vừa thay đổi?

C: Họ hoàn toàn thay đổi hình dáng. Họ không còn mật độ dày đặc nữa. Họ trở thành ánh sáng.

D: Họ vẫn tồn tại trên Trái Đất khi họ thay đổi thành ánh sáng?

C: Họ vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

D: Vậy sao chúng ta không thể thấy họ?

C: Vì họ đang dao động ở tần số năng lượng cao, đến nỗi chúng không còn cần một hình dạng vật chất nữa, như bà biết đấy. Họ không còn ở dạng có thể thấy được.

D: Nhưng họ đang làm gì? Họ vẫn đang sống một cuộc sống?

C: Họ vẫn đang sống một cuộc sống. Đôi khi họ có thể thành một người hướng dẫn linh hồn, như bà biết một hướng dẫn linh hồn là gì. Nếu một sinh vật hoặc một năng lượng xuất hiện với bà, rất có thể đó là một trong những người đã đạt đến tần số rung động mà bà gọi là “một bậc thầy thăng thiên”. Toàn bộ nền văn minh này, như một nhóm, một đơn vị. Và như một đơn vị họ đã tiến hóa đến một nơi mà không còn cần đến hình dạng vật chất nữa.

D: Điều gì đã xảy ra với các cơ thể khi họ tiến hóa?

C: Các cơ thể tan ra.

D: Và nơi mà họ đến, có giống như một vùng đất, một thành phố?

C: Vâng. Họ có thể ở bất kỳ thành phố nào. Bất cứ thành phố, nơi chốn nào có thể là nhà của họ. Ngoài ra, có những nơi mà ta gọi là “thành phố etheric”. Các thành phố cũng giống như thành phố của bà, chỉ có điều chúng ở tần số rung động cao hơn mà con người không thể nhìn thấy. Nhưng họ tồn tại.

D: Và họ tồn tại ở dạng ánh sáng này.

C: Vâng, ở dạng ánh sáng. Nếu bà có thể nâng cao ý thức của mình đến độ mà bà không còn cần một cơ thể vật chất với mật độ vật chất dày đặc nữa, thì bà sẽ có thể nhìn thấy các thành phố đó. Bà có thể đi vào đi ra và đi hàng ngày, như thể bà đang ở trong cơ thể dày đặc vậy. Nhưng tần số rung động của bà là một suy nghĩ thuần túy, có thể nói vậy. Các suy nghĩ của bà rất trong sáng. Cuộc sống của bà rất trong sáng, tất cả mọi thứ đều tích cực. Và bà đạt đến độ mà độ nhạy cảm và độ rung của bà, mức năng lượng của bà cao đến mức bà không còn cần đến chúng nữa. Và bà đi đến nơi đó, nơi đang tồn tại đó.

D: Nhưng ở nơi đó, giống như họ sẽ không chết vì họ là ánh sáng thuần túy.

C: Không, họ không chết. Họ không bao giờ chết. Kể cả hình dạng dày đặc của họ cũng không chết.

D: Tôi biết họ chỉ cần thay đổi hình dạng khác.

C: Vâng. Ta chỉ đơn giản thay đổi sang một tần số rung động khác. Và có khả năng một lúc nào đó ta có thể chạm tới tần số rung động đó. Ta có thể vượt qua. Vì mặc dù ta rời một hình dạng cơ thể dày đặc, như bà biết, ta vẫn có những giai đoạn trưởng thành và phát triển đến các tần số rung động khác. Có nhiều tần số rung động khác nhau.

D: Vậy kể cả ở mức độ rung động đó, nếu tất cả họ siêu thoát cùng nhau và cùng lúc, họ có còn nghiệp cần trả không?

C: Khi ta đạt đến mức đó của rung động, nó vượt xa không gian thứ năm, nếu ta nghĩ về các chiều không gian. Ta phải vạch ra tất cả các nghiệp cần vượt qua. Vậy khi ta đạt đến mức độ tần số rung động đó sẽ không còn có nghiệp.

D: Vậy họ có thể ở đó mãi mãi?

C: Lâu chừng nào họ muốn.

D: Kể cả khi họ không chết, họ có thể quyết định tiếp tục và làm gì không?

C: Họ có thể quyết định quay lại hình dạng vật chất. Họ quyết định, “Chà, thật là vui, tại sao không thử lại lần nữa.”

D: Nhưng rồi họ lại có thể vướng vào nghiệp.

C: Có thể lắm.

D: Tôi đang cố gắng kết hợp điều này với một số điều khác mà tôi đã từng nghe. Nó khác với cấp độ tinh thần, nơi mọi người trên Trái Đất đến khi họ chết và rời khỏi thể xác. Có phải là một nơi khác với nơi những sinh vật này đang ở?

C: Nó có thể giống nhau. Tùy vào sự phát triển của tinh thần. Nếu đó là một người vừa thực hiện chuyển đổi, họ có thể ở tần số rung động nơi cộng đồng đang ở. Hoặc họ có thể cần nhiều thời gian hơn để đến được nơi đó. Tùy vào trạng thái giác ngộ mà người đó đang ở thời điểm chuyển tiếp.

D: Vậy đa số người trên Trái Đất ngày nay, khi họ chết và rời thể xác, họ đang tạo ra các vấn đề trong nghiệp, và họ phải tiếp tục quay lại và rời đi. Vậy rõ ràng những người ở Peru đã đến từ một nơi khác khi họ vượt qua.

C: Vâng. Nhóm người đó là một nền văn minh đã làm điều đó dưới dạng nhóm thay vì dưới dạng các cá nhân.

D: Vậy có lẽ đó là những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được, để đạt đến mức độ mà chúng tôi không cần phải tiếp tục quay lại.

C: Đó là mục tiêu cuối cùng.

D: Tôi từng nghe mục tiêu cuối cùng là để trở về với Đấng Tạo Hóa, trở về với Chúa Trời.

C: Đó là những gì về nó, đi tới ánh sáng mà cũng là Nguồn, là cái mà bà có thể gọi là Chúa.

D: Vâng, có nhiều tên gọi Ông ấy.

C: Nhiều tên khác nhau. Do cách ta chọn để gọi cho chính mình.

D: Vậy những người này, tôi cho là cô sẽ nói, gần như có thể đến được với Đấng Tạo Hóa.

C: Rất gần. Rất gần. Bởi vì một nền văn minh đi theo dạng nhóm, và họ đi cùng nhau không có sự tách biệt, như bà nói, với lòng của Chúa. Đó là một thể thống nhất với Chúa, hoặc là một với tất cả, một với mọi thứ hiện hữu. Là tất cả mọi thứ. Vì mục tiêu cuối cùng là hòa làm một với Chúa. Và ta không là một với Chúa khi ta còn thấy có sự tách biệt, vì con người đã cố gắng rất nhiều để tách biệt khỏi Chúa. Mục tiêu cuối cùng của linh hồn là được trở lại với Chúa từ nơi ta đến thuở ban đầu.

D: Vâng, điều đó có ý nghĩa với tôi. Có những nền văn minh khác đã thực hiện quá trình chuyển đổi này không?

C: Nhiều nơi đã làm điều đó.

D: Có nơi nào mà chúng ta quen thuộc trong lịch sử không?

C: Không có trong lịch sử mà bà biết.

D: Vậy trước đó?

C: Vâng, trước đó.

D: Nghe như thể người dân Atlantis chết một cách thảm khốc. Vì vậy đó là những hoàn cảnh khác nhau khi chúng ta có những thảm họa hàng loạt.

C: (Ngắt lời) Tôi sẽ nói một điều về thảm họa hàng loạt. Nếu đó là một nền văn minh, hoặc là một nhóm người, những linh hồn đó, những sinh vật đó chọn điều đó vào thời điểm đó, như cách để đi đến một cấp độ khác. Hoặc đến một nơi khác nơi họ có thể phát triển theo một cách khác. Đó là sự lựa chọn.

D: Như cô thấy, tôi có rất nhiều câu hỏi.

C: Vâng. Bà có nhiều câu hỏi hay. Và đó là lý do tại sao bà được chọn. Và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn chia sẻ kiến thức với bà, để nhân loại, như bà biết ngày nay, sẽ có những thông tin và các bí mật đã bị chôn giấu. Chúng tôi muốn nói chuyện với bà nhiều hơn. Clara đang làm giống như những gì bà đang làm nhưng theo một nghĩa khác. Giống như bà sẽ truyền đạt nó cho nhân loại. Cô ấy tiếp xúc vói con người, để thu thập thông tin, và báo cáo cho chúng tôi. Và đó là lý do bà được cử đến nhiều người khác nhau để thu thập thông tin.

D: Nhưng thông tin ngày càng phức tạp hơn khi tôi nghiên cứu.

C: Đó là vì bà đang mở nhiều cánh cửa hơn. Và khi bà cho phép mở nhiều cánh cửa hơn, bà bước qua những cánh cửa, rồi các cửa khác mở ra, do đó những thực tại khác và nhiều vật liệu phức tạp khác sẽ được trao cho bà. Sẽ rất vinh dự khi được cùng bà khám phá.

D: Tôi sẽ cố để không bao giờ phụ lòng tin của các bạn.

C: Chúng tôi biết điều đó nên chúng tôi mới đến với bà.

Tôi đưa Clara trở lại hiện tại và đưa cô ấy về trạng thái ý thức đầy đủ. Khi tỉnh dậy, cô ấy mô tả cảm xúc của mình trong khi nói chuyện.

C: Tôi có cảm giác như bây giờ. Tôi cảm thấy tôi đang ở thì tương lai, quá khứ, và hiện tại. Giống như mọi thời gian đều đang ở đây.

D: Tất cả đã được kết hợp. Giống như cô bị chia ra?

C: Không, tôi không có cảm giác bị chia ra. Tôi có cảm giác giống như hợp nhất, ở thời tương lai, và ở thời cổ đại, trong quá khứ. Nhiều, nhiều nền văn minh trước. Tôi cảm thấy như thực thể này không biết ranh giới của thời gian. Giống như tất cả thời gian là bây giờ.

D: Chà, cô có thể thấy cách chúng ta lấy thông tin như vậy, vì nó không có bất kỳ ranh giới nào.

Một điều bất thường đã xảy ra sau phiên này. Clara trở về phòng khách sạn của cô ấy. Sau vài phút, cô ấy gọi cho tôi và yêu cầu tôi đến phòng của cô ấy. Khi tôi đến đó, cô ấy cho tôi xem gáy của cô ấy. Khi cô đang chải tóc, cô nhìn thấy một vết đỏ ở sau gáy. (Trong phòng tắm khách sạn này có gương ở cả hai bên tường. Vì vậy, Clara có thể nhìn thấy phía sau đầu của cô ấy khi cô ấy chải tóc lên. Cô ấy buộc tóc lên kiểu đuôi ngựa chặt chẽ). Dấu đỏ kéo dài đến tận chân tóc ít nhất là năm centimet (2 inches), và sau đó xuống quá đường chân tóc - đó là nơi cô ấy thấy nó - khoảng hơn một centimet (nửa inch). Vết đỏ, trông giống như một đường sọc. Ở khu vực bên dưới chân tóc, vết này rộng khoảng một đến hai centimets (nửa inch đến ba phần tư inch), nhỏ dần lên phía trên khoảng bốn centimet ở phần rộng nhất của vết đỏ bên trong chân tóc. Tôi lấy máy ảnh chụp một vài bức về vết đỏ. Nhưng nó bắt đầu mờ đi khi tôi cố gắng chụp ảnh. Không có cách nào có thể gây ra bất kỳ sự kích thích nào ở phần này của cơ thể vì cô ấy đã hoàn toàn nằm yên trên một chiếc gối. Cô ấy nói nó không đau hay ngứa hay gì cả, nó chỉ đỏ thôi, và cô ấy tò mò về nó. Điều này có thể xảy ra với những người khác mà tôi đã từng nghiên cứu, những người có các vết lốm đốm xuất hiện trên cơ thể khi làm việc cùng với các loại năng lượng như thế này. Những trường hợp này đã được kể trong Những Người Giám Hộ (The Custodians).

Sự tiếp xúc với một hành tinh chứa đựng tất cả kiến thức và luôn tích lũy thêm rất giống với lời kể của các đối tượng khác của tôi, những người được cho rằng họ là người lấy tin. Nhiều người có bộ phận cấy ghép trong cơ thể hoạt động như một máy truyền tin. Mọi thứ họ thấy, họ nghe và cảm nhận sẽ được gửi đến các ngân hàng máy tính đang ghi lại lịch sử của hành tinh Trái Đất chúng ta. Đây là hai dự án riêng biệt hay chúng kết nối với nhau trong tổng thể? Tôi nhận thấy rằng một trong những chức năng chính của tiềm thức hoặc có lẽ là chính linh hồn của chúng ta, là để tích lũy thông tin từ mọi cuộc sống mà ta từng sống. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là để trở về Nguồn, khái niệm của chúng ta về Chúa, về Đấng Tạo Hóa. Khi chúng ta đã hoàn thành tất cả các hành trình và cuộc phiêu lưu qua nhiều cuộc đời khác nhau, chúng ta phải trở về với Đấng Tạo Hóa với những kiến thức mà ta tích lũy được. Sau đó nó được hấp thụ. Theo cách này chúng ta được coi là tế bào trong cơ thể của Chúa.

Kiến thức và thông tin dường như là mục đích chính của loài người, và do đó không có gì là đúng hay sai. Chỉ có tích cực và tiêu cực. Chúng ta học các bài học từ đó và nó cho phép chúng ta giải quyết bất kỳ nghiệp nào để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và quay trở lại thời điểm mà chúng ta đã đến. Về khía cạnh đó trong phân tích cuối cùng, tất cả những gì chúng ta có là tổng kinh nghiệm và kiến thức của chúng ta.

Một ý nghĩ băn khoăn lướt qua tâm trí tôi khi tôi nghe về toàn bộ nền văn minh ở Peru đã vượt qua hàng loạt những tần số rung động cao hơn để họ hiện hữu. Người ta nói rằng điều này cũng từng xảy ra với các nền văn minh khác trong quá khứ. Hiện nay có rất nhiều lời bàn tán về việc Trái Đất ngày nay của chúng ta đang thay đổi tần số rung động và chuyển sang độ rung cao hơn và thay đổi chiều không gian. Một số sẽ ra đi và một số sẽ bị bỏ lại, và những người còn lại sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Có phải điều tương tự đã từng xảy ra với các nền văn minh trong quá khứ?

PHẦN 3
NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN CỦA TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG 6. LỤC ĐỊA ATLANTIS

Một bí ẩn quan trọng đã trêu ngươi tâm trí của con người qua nhiều thời đại là sự tồn tại của nền văn minh Atlantis. Nhiều người đã gọi nó chỉ đơn thuần là một huyền thoại, nhưng nó vẫn tồn tại. Tôi thì luôn nghĩ rằng kể cả một huyền thoại hay truyền thuyết cũng phải được căn cứ trên một cơ sở nào đó có thật, và tôi đã kiểm chứng hết lần này đến lần khác trong các nghiên cứu của mình.

Khi các đối tượng nghiên cứu của tôi đang chìm trong trạng thái thôi miên sâu nhất, chúng tôi có thể tiếp cận đến tiềm thức theo nhiều cách. Tôi đã phát hiện ra rằng tất cả các kiến thức đều đang có sẵn trong tiềm thức. Thường thì một người được tiếp nhận các thông tin trực tiếp từ các tiền kiếp, và trong nhiều lần họ được đưa đến những nơi có thể tiếp cận thông tin, và giải thích thông tin cho họ. Điều này thường xảy ra khi người ta được đến thăm Thư viện tâm linh. Trong dinh thự tuyệt vời này tất cả kiến thức đều được lưu trữ ở đó, và tất cả sẽ được tồn tại ở đó, và được chứa trong mọi chủ đề liên quan. Đây là nơi yêu thích của tôi trong cõi tinh thần vì tôi luôn có thể tìm thấy những kiến thức “đã biến mất”. Nơi này thường được quản lý bởi một người giám hộ có nhiệm vụ sàng lọc những người muốn tiếp cận và tìm hiểu mục đích tiếp cận của họ là gì. Tôi đã được thông báo rằng tôi được phép tiếp cận bất cứ thứ gì tôi muốn vì tôi đã chứng minh được bản thân mình bằng cách ghi chép lại thông tin trung thực nhất có thể mà không bị bóp méo hoặc thay đổi. Tất nhiên có những thông tin tôi không được phép tiết lộ vì tư duy con người hiện tại không thể xử lý được các thông tin này. Mặc dù tôi nhận thấy đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng những thông tin đó đã bị cấm tiết lộ từ những ngày đầu tôi bắt đầu nghiên cứu. Tôi hy vọng rằng tư duy của con người cuối cùng cũng đã tiến bộ đến mức có thể hiểu được những khái niệm phức tạp.

Trong nhiều năm, đã có một chủ đề ở mức độ sâu của quá trình thôi miên sâu mà tôi có nhu cầu hỏi càng nhiều càng tốt. Khi tôi được tiếp cận với kiến thức, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội hỏi về nó. Thông tin trong phần này xuất hiện từ hơn mười lăm năm nay. Tôi đặt nó qua một bên và không ngừng tích lũy thêm thông tin cho đến giờ này mới đưa vào cuốn sách.

Sẽ có một số thông tin về chủ đề Atlantis thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn. Nhưng tôi không đồng ý vì tôi nghĩ rằng nhiều đối tượng nghiên cứu của tôi đã chứng kiến sự tồn tại của nó vào những thời điểm khác nhau. Tôi nhận ra rằng Atlantis không phải là một lục địa, một thành phố hay một nơi chốn. Đó là cái tên được đặt cho cả thế giới vào thời điểm đó. Cái tên đã gắn liền với phần phát triển nhất của nền văn minh. Nhưng cả thế giới không ở cùng một cấp độ, giống như chúng ta đang sống ở thời điểm hiện tại. Nền văn minh đáng chú ý này đã tồn tại hàng nghìn năm, vì vậy nó đã trải quan nhiều thay đổi khi nó tiến tới những tiến bộ cao nhất mà nhân loại có thể đạt được, và sau đó đi vào giai đoạn suy thoái dần dần. Người ta chỉ có thể nhìn vào lịch sử thế giới của chúng ta trong khoảng một đến hai ngàn năm qua để so sánh. Thế giới của chúng ta cũng đã trải qua vô số thay đổi và tiến bộ, nhiều cái tốt và nhiều cái không tốt.

Tôi đã được bảo rằng rất nhiều, nhiều người đang sống hiện tại cũng đã sống vào thời Atlantis. Chúng ta đã quay trở lại vào thời hiện tại vì nhân loại một lần nữa đang tiến tới giới hạn có thể nhấn chìm thế giới của chúng ta xuống cùng một vực thẳm như Atlantis. Thời gian vận hành như một vòng xoáy đã đưa những hậu quả tương tự đến thời hiện tại của chúng ta và chúng ta cũng đang đi theo một con đường tương tự. Chúng tôi đã trở lại để đảm bảo rằng nhân loại không mắc phải những sai lầm tương tự nữa. Sống trong thời gian hỗn loạn này chúng ta có thẻ trả được nghiệp mà thường phải cần đến mười kiếp. Vì vậy tất cả chúng tôi đã tình nguyện có mặt ở đây trong thời gian này.

Brenda đã cung cấp cho chúng ta thông tin về Atlantis trong những ngày cực thịnh của nó trước khi bắt đầu suy thoái.

B: Lịch sử của Atlantis trải dài hàng ngàn năm. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách chỉ ra cho bà cách mà mọi thứ phát triển nói chung. Sau đó khi bà muốn biết thêm các chi tiết, chúng ta có thể sắp xếp và cung cấp cho bà nhiều khía cạnh khác nhau của lịch sử.

D: Đây là phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên hành tinh nay hay có những nền văn minh khác trước đó?

B: Cũng khó nói vì phải kéo dài về phía trước rất là xa. Có vẻ như trước khi Atlantis xuất hiện, nền văn minh chính trên Trái Đất này là từ cộng đồng thiên hà giúp đỡ nhân loại. Họ đã giúp Atlantis phát triển để nhân loại có thể phát triển nền văn minh của riêng mình. Để cuối cùng nhân loại có thể gia nhập cùng cộng đồng thiên hà. Họ rất buồn khi Atlantis bị hủy diệt vì lúc đó nhân loại đang trên đà gia nhập cộng đồng thiên hà. Và khi nó bị phá hủy thì nó đã khiến cho nhân loại bị ảnh hưởng và sụp đổ, lùi xa đến mức họ không thể gia nhập cộng đồng thiên hà được nữa.

D: Cô muốn bắt đầu từ đâu? Tôi luôn thích làm theo thứ tự. Như vậy dễ cho tôi hơn.

B: Vâng. Như tôi vừa mới đề cập thì chính các cộng đồng thiên hà ở nhiều nơi khác nhau đã giúp khởi tạo Atlantis. Họ đã theo dõi loài người và cố gắng giúp họ tiến hóa, nhưng về cơ bản họ vẫn ẩn thân. Con người đang làm những việc cơ bản như nông nghiệp và họ đã có lửa, đang xây dựng những thành phố đơn giản. Và họ cảm thấy con người đã đủ tiến bộ để tiếp nhận và xử lý kiến thức về việc có những giống nòi khác ngoài con người. Họ nhận thấy có một nhóm ở Atlantis là tiến hóa nhất. Nhóm người này có nền văn minh phát triển cao nhất trong việc sản xuất hàng hóa, nghệ thuật, văn học và những thứ khác. Một kiểu người rất bận rộn. Họ quyết định bắt đầu giúp những người này phát triển nền văn minh hơn nữa. Họ có một cách để kích thích những người này đưa ra các phát minh với tốc độ nhanh hơn. Họ biết dạng năng lượng có lợi cho suy nghĩ sáng tạo. Và họ đã kích thích tư duy con người bằng năng lượng này. Khi họ thấy nó hiệu quả, họ bắt đầu triển khai với các trung tâm văn minh khác trên thế giới, nơi đã nổi dậy các nền văn minh khác. Bà muốn có thông tin cụ thể về Atlantis nên tôi muốn thử đề cập với bà câu chuyện này.

D: Altantis có phải chỉ là một nơi?

B: Nó khởi nguồn ở một nơi rồi nền văn minh phát triển đã ảnh hưởng lan rộng ra. Và khi đó Atlantis được coi là những nơi mà nền văn minh này lan rộng đến chứ không chỉ là phần đất ban đầu được gọi là Atlantis. Nền văn minh này lan rộng đến nỗi bất cứ ai ở trong vùng ảnh hưởng của nó đều được coi là một phần của Atlantis.

D: Vậy chúng tôi gọi nó như thế có đúng không?

B: Đó là một cái tên hay. Nó được điều chỉnh so với cái tên ban đầu. Bà biết là khi một nền văn minh lan rộng ra trên một khu vực rộng lớn, các phương ngữ khác nhau từ ngôn ngữ chính cũng bắt đầu xuất hiện. Và trong phương ngữ phát triển ở phía nam, tên này được phiên âm gần như Atlanta, nghĩa là đã có sự thay đổi nhiều trong cách phát âm. Nhưng nó cũng gần như chính xác nên…Đó là một sự tiến hóa trực tiếp và nó không có vấn đề gì về cái tên so với nền văn minh mà tôi đang nói đến.

D: Cũng có những nền văn minh khác nhưng cô muốn trao đổi về nền văn minh này vào thời điểm này.

B: Bà có vẻ muốn biết thông tin về nền văn minh này. Nên tôi sẽ đề cập đến các nền văn minh khác nữa. Các nền văn minh này đều có sự phát triển ổn định. Atlantis đi trước một chút vì họ phát triển trước. Các nền văn minh khác cũng bắt đầu phát triển vì vậy tất cả các nền văn minh đều hoạt động. Điều này là cần thiết cho sự tiến hóa của loài người. Để nền văn minh được tiếp tục tiến hóa. Loài người là một giống người tốt đẹp. Nói chung là họ hạnh phúc, có các đặc điểm tốt. Họ khỏe mạnh về tình cảm cũng như thể chất, điều này khiến cho họ trở thành một giống loài khá ổn. Không phải là sáng sủa một cách cần thiết mà là ý nghĩa đẹp tương đối. Ngôn ngữ của bà rất khó tìm ra các từ chính xác để mô tả.

D: Tôi biết. Tôi đã từng nghe điều này trước đây. Họ có màu sắc hay đặc điểm chung nào nổi bật không?

B: Cũng không hẳn. Lúc đầu thì có, và sau đó họ lan rộng ra và tương tác với những người khác. Mọi thứ trở thành một hỗn hợp rất giống như ở đất nước bà bây giờ. Đôi khi họ có thể nói về tổ tiên ban đầu của họ, tổ tiên của họ đến từ đâu, bằng màu da của họ. Nhưng điều đó không quan trọng lắm với họ nên họ không quá lo lắng về việc này. Về cơ bản họ bắt đầu với tóc vàng/đỏ với một ít tóc nâu. Với màu da ô liu nhạt, giữa màu ô liu nhạt và màu kem. Và thường thì có mắt màu xanh hoặc hạt dẻ. Và sau đó họ trở thành những người có tóc vàng hoặc đen, mắt nâu, da sáng, da đen, hay hỗn hợp. Và họ dường như cao lớn hơn và thân hình đẹp hơn.

D: Tôi muốn có một hình dung về tâm lý.

B: Họ không phát triển nền văn hóa dựa trên kim loại như thời đại của bà. Họ tin vào việc sử dụng các vật liệu gần với điều kiện ban đầu khi tìm thấy. Nên họ sử dụng nhiều đá và đất sét cho các công trình xây dựng. Khoa học của họ phát triển trực tiếp với việc điều khiển năng lượng, nên họ có thể sử dụng thuần thục mọi dạng năng lượng, gồm cả những thứ như lực hấp dẫn. Do đó họ có thể xây các toà nhà với các khối đá khổng lồ mà hiện nay bà không thể làm được với nền tảng và tư duy trong thời đại của bà.

D: Họ không cần dùng máy móc hay thiết bị gì sao?

B: Đúng rồi. Vì không cần thiết. Họ biết cách sử dụng các năng lượng này bằng cách sử dụng những dụng cụ tưởng chừng như thô sơ và bình thường. Họ biết cách điều chỉnh các luồng năng lượng khác nhau và khiến chúng tương tác theo cách mà sẽ làm cho những việc đó xảy ra theo ý muốn của họ. Điều đó có vẻ mơ hồ với ngôn ngữ của bà, nhưng đó có thể là điều tốt nhất mà tôi có thể nói.

D: Họ có cần dùng đến nhiều người để làm những việc này?

B: Tùy thuộc vào việc gì. Thường thì một người có thể làm được với các công cụ bằng tay nhưng phải được sự đồng ý của tất cả bọn họ để năng lượng được chảy theo hướng tích cực.

D: Mọi người không cần phải tập trung hay gửi năng lượng?

B: Không. Nhưng nói chung họ phải đồng ý, để họ không cản trở việc sử dụng năng lượng nếu họ không đồng ý với việc đang làm. Giống như quan điểm của bà về suy nghĩ tích cực. Bà không cần phải tập trung quá lớn để suy nghĩ tích cực. Mà nó là một tư duy chung mà ta phải nỗ lực đạt được. Trong quá trình tìm hiểu về những năng lượng này và cách vận dụng chúng, họ đã phát triển năng lực tư duy của mình đến đỉnh cao. Rất nhiều thứ mà nền văn minh của chúng ta phụ thuộc vào đơn giản là không cần thiết trong nền văn minh của họ. Những thứ như điện thoại, thủ tục hành chính của chính phủ, cả 2 thứ này đều được làm trực tiếp vì họ có thể giao tiếp thông qua thần giao cách cảm. Và bất cứ khi nào có việc gì đó cần làm và cần sự đồng ý của tất cả mọi người, họ chỉ cần thông qua thần giao cách cảm để có sự đồng ý. Và gần như ngay lập tức điều đó sẽ loại bỏ nhiều vấn đề mà chúng ta gặp phải trong thế giới hiện đại.

D: Đó có phải là cách duy nhất họ giao tiếp không, chỉ thông qua tâm trí?

B: Không. Họ cũng giao tiếp bằng miệng nhưng thường thì kết hợp cả hai. Và họ coi đó là điều hiển nhiên. Họ không bao giờ thực sự phân biệt được liệu họ đang giao tiếp bằng miệng hay bằng tâm trí, vì họ thường kết hợp cả hai.

D: Đó là thứ họ phải học hay nó đến một cách tự nhiên?

B: Tất cả con người đều có xu hướng tự nhiên về điều này. Nó đã được đưa vào khi lai tạo, nhưng để phát triển nó lại là một vấn đề. Ví dụ, tất cả con người nói chung đều có tay với năm ngón. Đôi bàn tay này là những công cụ cực kỳ khéo léo và họ có thể làm được những việc đòi hỏi thao tác rất tinh vi, nhưng chỉ khi bà phát triển các cơ và sử dụng tay thì mới sử dụng được. Nó giống như khả năng ngoại cảm. Tất cả con người đều có năng lực tâm linh, nhưng chỉ có một cách duy nhất để phát triển nó là họ phải dùng nó.

D: Điều này đến hoàn toàn tự nhiên với mọi người?

B: Không, họ phải phát triển nó. Nó chỉ được coi là một phần của quá trình trường thành bình thường, nhưng họ có ý thức cao hơn so với những người bình thường. Họ coi đó là một phần bình thường của sự phát triển trong một đứa trẻ, phải triển các kỹ năng cơ bắp cũng như năng lực tâm linh. Họ đã không lờ đi những dấu hiệu giống như ngày nay chúng ta đang làm. Nó ở đó chờ được phát triển nhưng họ phải làm việc với nó, giống như họ phải học để biết đi. Khả năng đã luôn ở đó nhưng phải mất một thời gian để nhận ra nó luôn ở đó. Con người ban đầu dựa vào các kỹ năng này để sống sót nhưng không ai nhận ra là họ đang làm gì. Sau đó khi họ trở nên văn minh hơn, nhiều khi họ quên mất, nhưng nó vẫn ở đó. Và khi nền văn minh của họ phát triển với sự giúp đỡ của cộng đồng thiên hà, họ nhận ra thứ đó có thể phát triển được. Khoa học của họ đã chỉ ra rằng họ phải là một tổng thể hài hòa để hòa hợp với vũ trụ nói chung. Và đây là một phần của chính ta. Và nếu nó không được phát triển, ta sẽ không cân bằng và không thể là một khối hài hòa. Một vài trường hợp hiếm hoi là khi một người bị ốm, năng lực tâm linh của họ sẽ giúp họ xác định vị trí họ bị mất cân bằng so với mức năng lượng cơ bản của vũ trụ. Và họ sử dụng năng lực tâm linh theo nhiều cách trong những chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống. Không thể liệt kê hết tất cả. Chúng tôi sẽ ở đây trong một thời gian dài chỉ để chỉ ra các cách khác nhau mà năng lực tâm linh của họ có thể ứng dụng được. Tâm linh thì khéo léo hơn nhiều so với tâm trí, dù nó hoạt động thông qua tâm trí. Đó là một khía cạnh khác của bộ não so với tâm trí. Tâm trí và tâm linh là hai khía cạnh khác nhau hoạt động thông qua cơ quan được gọi là não. Một là cơ bản và chăm sóc các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, và cái còn lại là thêm các chi tiết vào và hoàn thiện nó. Nó có thể rất chính xác và làm những điều mà tâm trí sẽ không làm được vì chưa được mài dũa.

D: Có phải đa số người dân trên thế giới thời đó đã được phát triển theo cách này?

B: Những người trong nền văn minh. Những người ở vùng lạc hậu hơn thì không phát triển tốt về mặt tâm linh. Họ chỉ dựa vào gần như là bản năng.

D: Họ có một chính phủ hoặc cái gì giống vậy không?

B: Lúc đầu thì có nhưng sau đó nó đã được thay đổi khi nền văn minh phát triển, vì mục đích ban đầu của chính phủ đã trở nên lỗi thời vì năng lực tâm linh. Vì vậy chính phủ dần thay đổi và chuyển sang mục đích khác. Họ sử dụng cấu trúc kiểu tổ chức để ứng dụng tốt hơn ở những nơi khác, như một tổ chức nghiên cứu.

D: Cộng đồng nghiên cứu? Nó đã được nghĩ đến trong thời đó?

B: Nó không thực sự được xem là như vậy bởi vì việc nghiên cứu đang được thực hiện chủ yếu dựa trên những điều huyền bí và tâm linh. Và vì vậy nó được coi là nhiệm vụ cá nhân. Bất cứ khi nào mọi người có thông tin chi tiết về sự việc, họ sẽ báo cáo cho những người tổ chức này, để họ có thể tiếp tục theo dõi sự việc và xem nó phù hợp như thế nào với bức tranh toàn cảnh, vì họ coi mọi sự kiện đều phù hợp. Và họ sẽ thu thập tất cả các sự kiện này lại với nhau và sắp xếp chúng vào bức tranh toàn cảnh, để hiểu rõ hơn về bản chất của vũ trụ. Việc này cần sự tham gia của tất cả mọi người. Nó rất phức tạp và cần có tổ chức. Vì vậy cấu trúc chính phủ ban đầu đã được sử dụng.

D: Họ có lưu trữ hồ sơ không?

B: Có, họ phải lưu trữ rất nhiều hồ sơ. Do bản chất của nền văn minh này họ đã không có máy tính nhưng họ có cách lưu trữ thông tin bằng cách sử dụng năng lượng cơ bản của vũ trụ, để họ có thể khai thác bằng năng lực tâm linh. (Có lẽ tương tự như cách chúng tôi đang thu thập thông tin). Đó là cách lưu trữ chính của họ, và đó là lý do tại sao các nhà khảo cổ của bà không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Thông tin của họ vẫn được lưu trữ ở đó và sẵn sàng được tiếp cận. Họ đã có những sản phẩm giống như giấy để dạy bọn trẻ đọc và minh họa cách phát triển khả năng tâm linh và các thứ khác. Nhưng nó đã mục nát từ lâu.

D: Tôi nghĩ các nhà khoa học đang mong đợi tìm ra thứ gì đó được viết ra hoặc chạm khắc hoặc thứ gì đó lưu trữ giống như vậy.

B: Vâng. Bản lưu trữ vẫn ở đó, nhưng trên phương diện ngoại cảm. Nó được sắp xếp có tổ chức và được lưu trữ và sẵn sàng để sử dụng. Và nó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho thế giới của bà. Nó giống như các lưu trữ của Akashic, nhưng không hoàn toàn, vì các bản lưu trữ của Akashic là một phần của vũ trụ. Họ lấy khái niệm đó và nhận thấy nó có thể được sử dụng để thiết lập một loại lưu trữ khác. Nó tồn tại trên một cấp độ năng lượng.

D: Tôi đã nghĩ về các kim tự tháp hoặc tương tự thế. Để có thể tiếp cận được kiến thức ở một nơi thực tế.

B: Không. Tuy nhiên, các kim tự tháp và các loại cấu trúc cự thạch (làm từ các tảng đá) là dành cho những người ở cõi giới cao hơn - mà tôi đang đề cập đến những thứ như vòng tròn đá bí ẩn ở châu Âu – là những thiết bị giúp tập trung năng lượng, để họ có thể tiếp cận. Vì năng lượng phải được tổ chức và tập trung để được sử dụng cho mục đích này.

D: Nếu ai đó đã đến một trong những địa điểm cổ đại này, họ có thể truy cập nó không?

B: Họ có thể. Một số vòng tròn đá không được tinh chỉnh như trước, đơn giản là vì quá trình điều chỉnh thời gian.

D: Ý cô là bầu trời và Trái Đất thay đổi?

B: Đúng vậy, và giờ chúng hơi lệch nhau. Nhưng những cái khác có sự liên kết năng lượng mặt trời mạnh mẽ vẫn sẽ hoạt động. Ví dụ, kể từ khi Atlantis sụp đổ, trung tâm tập trung chính bây giờ là các kim tự tháp Ai Cập. Và chúng vẫn có sự liên kết hoàn hảo, giống như khi mới được xây dựng, do đó sức mạnh của chúng không hề suy giảm. Đó là lý do tại sao mọi người đã gặp phải ảo giác khi ở lâu trong một số phần bên trong của kim tự tháp. Chính vì đó là tâm điểm tập trung của năng lượng. Và bạn sẽ bị điếc, câm, mù, chậm phát triển, để không thể tiếp nhận những hình ảnh này. Có những cấu trúc cự thạch tương tự trên Atlantis. Nếu các nhà khảo cổ học tìm thấy bất cứ thứ gì, đó sẽ là những cấu trúc cự thạch này, nhưng chúng không còn kết nối nữa. Chúng đã bị hư hại nặng tại thời điểm Atlantis bị phá hủy, và sự liên kết của chúng bị xáo trộn. Các nhà khảo cổ học sẽ tìm ra chúng thẳng hàng với Mặt trời tại một thời điểm, sử dụng sự tồn tại của các kiến trúc cự thạch chưa bị phá hủy để ưu tiên. Chúng giống như một máy tính bằng đá khổng lồ, sử dụng các dòng năng lượng tự nhiên của Trái Đất và không gian xung quanh. Và tập trung chúng theo những cách nhất định để có thể sử dụng các mức năng lượng khác nhau của vũ trụ.

D: Cô nói người Atlantis không dùng kim loại?

B: Rất ít kim loại vì họ phát hiện ra rằng một thứ gì đó càng được sản xuất và thay đổi hình dạng so với lúc ban đầu thì nó càng không hài hòa với vũ trụ và càng mất nhiều sự rung động. Và nếu ta lấy một thứ gì đó từ Trái Đất và sử dụng nó mà không làm thay đổi đáng kể cấu trúc phân tử của nó, nó sẽ vẫn phù hợp với các cấp năng lượng, và có thể dùng cho mục đích này. Do đó họ có xu hướng sử dụng nhiều đá trong cấu trúc của mình, vì đây là những khối rắn của Trái Đất được cắt ra và chuyển đến một nơi khác mà không bị nóng chảy giống như khi ta làm để tinh chế kim loại.

D: Vậy tất cả các công trình của họ, thậm chí nhà riêng đều được làm từ đá.

B: Đá hoặc đất sét hoặc gỗ, và các thứ. Một số đồ đạc trong nhà được chạm khác từ đá. Tôi dùng từ “chạm khắc” vì đó là ngôn ngữ của cô, nhưng từ đó không đúng lắm khi mô tả về quy trình. Khi họ lấy đá ra khỏi mặt đất, có một cách để tạm thay đổi các trường năng lượng của nó để trở nên linh hoạt như đất sét. Và họ có thể tạo hình đá giống như nặn đất sét, thành bất cứ thứ gì họ cần. Và sau đó họ trả lại trường năng lượng của nó như bình thường và nó sẽ lại cứng như đá. Họ có tất cả các tiện nghi bình thường của cuộc sống mà bạn hằng mong đợi ở một cộng đồng văn minh.

D: Thức ăn thì sao?

B: Chỉ là sự cân bằng thức ăn thông thường. Trong quá trình học về năng lượng, họ đã học được cách giữ cân bằng trong việc ăn uống của mình. Điều này đã loại bỏ nhiều vấn đề y tế mà nền văn minh của bà gặp phải, các bệnh khác nhau do ăn uống không cân bằng. Vì vậy hầu hết mọi người sẽ ăn chủ yếu là rau, chế độ ăn nhiều chất xơ và rất ít thịt. Họ không quá cực đoan như một số người ăn chay trong thời đại của bà vì cơ thể cần protein và họ không muốn chỉ ăn toàn trứng. Vì vậy họ giết thịt khi cần. Một số linh mục cao cấp hơn không thấy cần phải ăn, vì họ có thể khai thác năng lượng và hấp thụ những gì cơ thể họ cần trực tiếp từ vũ trụ, thay vì gián tiếp thông qua thức ăn. (Đây là cách một số người ngoài Trái Đất tồn tại). Đó là một kỹ thuật rất tiến bộ. Ngay cả những người tiến bộ về mặt tâm linh nói chung như Atlantis thì cũng chỉ có những người tiến bộ nhất mới làm được điều đó một cách thường xuyên.

D: Động vật của họ có giống như những loài có mặt trên Trái Đất hiện nay không?

B: Về cơ bản thì chúng giống nhau. Những gì mà các nhà khảo cổ học thời đại của bà coi là nền văn minh sơ khai, là nền văn minh đầu tiên có nông nghiệp và động vật thuần hóa, thực ra là những người sống sót từ nền văn minh cũ đã sụp đổ này. Họ đang cố gắng xây dựng lại nền văn minh từ những mảnh đất còn sót lại. Đó là nơi bắt nguồn của các loài động vật thuần hóa, gia súc, dê, cừu, lạc đà, và một số loài ngựa. Các giống khác nhau và chúng trông khác nhau nhưng đó là vì con người luôn tiến hành lai tạo có chọn lọc để thay đổi diện mạo của động vật. Nhưng về cơ bản thì chúng là cùng loài động vật. Ví dụ như sự khác nhau giữa bò sữa và bò thịt.

D: Họ có loại phương tiện giao thông nào không?

B: Ồ có. Loại phương tiện giao thông mà họ đã từng dùng đi vào truyền thuyết của thời đại bà như những tấm thảm ma thuật. (Tôi bật cười ngạc nhiên). Về cơ bản, họ có thể bay mà không có vấn đề gì, vì họ biết cách vận dụng năng lượng và trọng lực. Và vì vậy họ thực hiện hết việc di chuyển bằng cách bay. Nếu đôi khi họ muốn mang theo thứ gì đó mà không cần phải mang vác chúng, thay vì sử dụng năng lượng thêm để bay riêng từng cái, họ sẽ lấy một tấm thảm hoặc thứ gì đó mà cả người và đồ vật cùng ngồi lên và cùng bay.

D: À ha, giống như Nghìn Lẻ Một Đêm.

B: Đúng rồi. Họ đã học cách áp dụng năng lượng để làm nhiều việc, và bao gồm cả việc di chuyển trên bề mặt Trái Đất. Nếu họ chỉ đi một đoạn ngắn và không muốn dùng năng lượng, họ sẽ dùng động vật. Và vì họ có thể khai thác năng lượng này nên họ không cần phát triển ô tô hay máy bay. Cộng đồng thiên hà rất mừng về điều này. Năng lực này được xem là tốt nhất của chủng tộc của chúng ta. Và đó sẽ là một trong những đóng góp mà chúng ta có được cho cộng đồng thiên hà. Bởi vì các hành tinh khác đã phát triển thông qua việc sử dụng máy móc và phương tiện.

D: Giống như chúng ta đang có ở thời đại này.

B: Vâng. Và cộng đồng thiên hà có phần lo ngại rằng lần này chúng ta chưa phát triển được năng lực tâm linh nhưng họ biết những khả năng này đang chờ được phát triển. Và họ nhớ nền văn minh trước đã phát triển như thế nào. Nếu chúng ta không thành công trong việc khai thác năng lực tâm linh này, chắc chắn họ sẽ thúc đẩy chúng ta và giúp chúng ta “khám phá” ra nó, theo cách mà họ đã làm trong quá khứ. Loại năng lượng này được sử dụng chủ yếu cho vận chuyển cá nhân trên những quãng đường dài, và vận chuyển các khối đá, hoặc những thứ như vậy. Có những nhà tâm linh trong nền văn minh ngày nay có thể làm được điều này, nhưng họ đang ở những khu vực biệt lập với thế giới. Một số người ở sâu trong rừng rậm Ấn Độ. Nhưng năng lực nổi bật nhất thuộc về các Lạt Ma ở vùng núi cao Tây Tạng. Họ đã có thể bảo tồn nó vì họ ở những nơi rất biệt lập. Họ ít bị ảnh hưởng nhất từ sự sụp đổ của Atlanstis.

D: Họ có gì để giải trí không?

B: Ồ có. Đó là nhu cầu cơ bản của con người. Tùy thuộc vào nền văn minh, và nền văn hóa riêng của họ. Ví dụ, ở Atlantis, một thứ phổ biến là một số người sẽ gắn các dải màu lên cánh tay của họ hoặc lên quần áo. Sau đó tất cả họ sẽ bay xung quanh để tạo thành các mô hình màu sắc rất đẹp với dải màu bay phía sau. Và bọn trẻ rất thích xem cái này. Họ làm bất cứ thứ gì họ có thể nghĩ ra. Họ có kịch và âm nhạc. Họ có xu hướng thích các buổi biểu diễn trực tiếp hơn nhưng nếu họ muốn xem thứ gì đó không có ở địa phương vào thời điểm đó, họ có thể điều chỉnh tâm linh đến nơi biểu diễn và xem nó bằng năng lực tâm linh. Nó có vẻ giống như TV ngày nay.

D: Có vẻ như họ đã phát triển về mặt tâm linh rất tốt.

B: Vâng, nhưng sự sụp đổ của Atlantis khiến họ rất sợ hãi. Tương đương với một chấn thương tâm lý. Giống như khi một cá nhân bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng khi còn trẻ và nó ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại của họ, trừ khi họ nhận thức được để vượt qua và giải quyết đó. Toàn bộ nhân loại cũng bị như vậy. Ngoài ra, cái cách mà Atlantis bị phá hủy, cách mà tâm linh ở nguồn bị phá hủy, nó khiến cho mọi người rơi vào trạng thái kiệt sức tạm thời về tâm linh. Nó giống như vô tình ta thấy một vụ nổ quá gần và mắt bị mù tạm thời.

D: Và điều này ảnh hưởng đến nhân loại trong nhiều thế hệ.

B: Vâng. Khả năng tâm linh vẫn còn đó, nó chỉ bị tê liệt một chút. Rồi nó dần dần bắt đầu có cảm giác trở lại. Và không mất nhiều thời gian như ta nghĩ. Nhưng có thể nhân loại nói chung đã ghi nhớ điều này trong tiềm thức và họ tránh việc phát triển năng lực tâm linh trong vài nghìn năm vì sợ họ sẽ bị thiêu đốt một lần nữa.

D: Điều này hợp lý. Chà, họ ở trong hình thái phát triển đó lâu chưa?

B: Vâng, đó là động lực chính cho nền văn minh của họ. Họ sử dụng đá thạch anh để tập trung một số loại năng lượng nhất định để liên lạc với cộng đồng thiên hà. Họ có thể làm điều đó về mặt tâm linh nhưng để giúp khuếch đại năng lượng tâm linh thì họ phải dùng một số loại đá thạch anh đặc biệt. Khoa học của họ về đá thạch anh rất tiến bộ.

D: Cô nói họ sử dụng để liên hệ với cộng đồng thiên hà?

B: Vâng, để liên lạc tầm xa. Họ sử dụng đá thạch anh thay vì lấy đi năng lượng của mọi người từ năng lực tâm linh. Vì không phải tất cả cộng đồng thiên hà đều hiểu với cách này, nó giống như ta đang nói chuyện với một người khiếm thính. Ta phải sử dụng một hình thức khác để giao tiếp.

D: Và họ có thể hiểu cách giao tiếp qua đá thạch anh?

B: Vâng. Và họ sẽ sử dụng năng lượng được tạo ra từ đá thạch anh để tương tác với cộng đồng thiên hà. Năng lượng này bổ sung và tương thích với cả nền văn minh của họ và các nền văn minh khác nhau của cộng đồng thiên hà.

D: Một người có thể làm điều này hay cần cả một nhóm người?

B: Một người cũng có thể làm điều đó vì các tinh thể đá thạch anh này có thể hút nhiều loại năng lượng và các trường năng lượng khác nhau của Trái Đất. Chẳng hạn điện từ trường, trọng lực, ánh sáng mặt trời, và những thứ khác. Tùy thuộc vào loại năng lượng mà các tinh thể đá thạch anh này hút vào sẽ được dùng cho các mục đích khác nhau. Có nhiều dạng đá thạch anh khác nhau cho các mục đích khác nhau. Và một số loại đá thạch anh được sử dụng đặc biệt cho một số loại năng lượng nhất định.

D: Chúng có được chạm khắc hoặc tạo hình theo một kiểu nhất định nào không?

B: Cấu trúc phân tử của chúng, ma trận, mạng tinh thể của cấu trúc phân tử sẽ phải được thiết kế theo một cách nhất định. Và nhiều khi hình dạng bề mặt cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng họ bắt đầu với cấp độ phân tử và làm điều tương tự như cách họ làm với các khối đá. Họ thay đổi trường năng lượng để có thể thiết kế lại mạng tinh thể của các phân tử để nó có thể tập trung năng lượng theo một cách nhất định. Rồi sau đó thiết lập lại các trường năng lượng cho nó.

D: Vậy đây là cách họ tạo các hình dáng nhất định cho các mục đích khác nhau?

B: Không phải hình dáng! Mà là cấu trúc bên trong. Cấu trúc phân tử của đá thạch anh. Và sau đó, vâng, họ sẽ thay đổi bề mặt của đá thạch anh để có hình dáng mà nó cần phải có. Nhưng điều quan trọng trước hết là cấu trúc phân tử bên trong phải chính xác, không thì ta có thể tạo ra rất nhiều hình dạng mà không hiệu quả.

D: Tôi tưởng nó có liên quan gì đó đến các mặt hoặc hình dạng khác nhau.

B: Đầu tiên phải có cấu trúc phân tử chính xác. Giống như cấu trúc của một bông tuyết, mà ta phải chuyển nó thành các mức năng lượng vô hạn. Và phải làm tất cả những hình dạng này một cách chính xác nếu không sẽ không mang lại hiệu quả tốt.

D: Kích thước lớn bé của viên đá thạch anh có quan trọng không?

B: Tùy vào việc nó được sử dụng để làm gì thì ta cần biết nó lớn như thế nào hoặc hình dạng của nó như thế nào. Nhưng mối quan tâm chính vẫn là cấu trúc phân tử. Và họ có thể kiểm soát hình dạng phân tử của những tinh thể này, đó là lý do tại sao khoa học tinh thể của họ tiến bộ như vậy. Và lý do vì sao họ có thể sử dụng đá thạch anh cho nhiều mục đích khác nhau. Vì chúng có cấu trúc phân tử được kiểm soát cụ thể, cũng như kiểm soát được hình dạng và kích thước của chúng.

D: Tôi đã luôn nghĩ kích thước càng lớn thì càng mạnh.

B: Không cần thiết. Có một tinh thể mà có thể tập trung một loại năng lượng đặc biệt chỉ dài khoảng 7 centimet (3 inches) và rất mảnh. Nó dạng thấu kính, nhọn cả hai đầu. Và nếu ta nhìn kỹ, nó có hình dạng của sao năm cánh hoặc giống như thế. Và nó chỉ rộng khoảng 3 phân (1/8 inches) ở chỗ to nhất. Nó rất mảnh nhưng lại là một tinh thể mạnh mẽ vì loại năng lượng mà nó hút được. Tôi không tìm thấy thông tin về cách nó được sử dụng để làm gì nhưng tôi có thấy hình dạng của tinh thể này.

D: Tôi hiểu. Sau đó cần phải biết năng lượng mà ta muốn và những năng lượng khác nhau thì để làm những việc gì.

B: Chính xác. Tôi nghĩ bà đã bắt đầu hiểu ra. Họ có các tinh thể khác nhau để tập trung các loại năng lượng khác nhau cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, họ có một số loại đá thạch anh có thể tập trung tia vũ trụ, bức xạ cực tím và ánh sáng các ngôi sao để tạo ra ánh sáng vào ban đêm. Và những tinh thể này cũng có thể sử dụng nhiệt hồng ngoại từ cơ thể để tạo ra ánh sáng vào ban đêm. Các nhà khảo cổ học của bà đã phát hiện ra một số các tinh thể này ở rừng rậm Trung Mỹ. Chúng đã không được duy trì trong nhiều thế kỷ nhưng vẫn phát sáng vào ban đêm, nhưng không rõ ràng như trước đây. Đối với các nhà khảo cổ học thì chúng chỉ là những quả cầu đá đơn giản. Họ không hiểu chúng dùng để làm gì hoặc hoạt động như thế nào vì đây là một loại đá thạch anh chuyên dụng. Họ đã tìm thấy những quả cầu có kích thước khác nhau. Và đã có những tin đồn về việc chúng phát sáng vào ban đêm. Đó là lý do tại sao có thể tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi. Những nơi họ tìm thấy, chúng được sử dụng để cung cấp ánh sáng vào ban đêm. Giống như hầu hết các nền văn minh khác, cuộc sống vẫn diễn ra vào ban đêm và ta cần một nguồn ánh sáng nhân tạo.

D: Có giống như những ngọn đèn đường khổng lồ chiếu sáng các thành phố không?

B: Vâng. Đèn đường, đèn nội thấy, đèn chiếu sáng, tùy loại ánh sáng cần thiết. Và cũng có những loại đá thạch anh tỏa nhiệt làm ấm ngôi nhà. Vì vậy họ không phải chặt phá rừng để đốt lửa. Thay vào đó họ có thể sử dụng những tinh thể này và để gỗ trong các khu rừng làm đồ nội thất, hoặc đơn giản là để phát triển rừng thành nơi cung cấp oxy cho không khí.

D: Họ sử dụng loại nào cho ánh sáng trong gia đình?

B: Các viên đá bi. Nhiều kích cỡ. Và họ đã tìm thấy chúng ở mọi kích cỡ ở Trung Mỹ. Có thể bà chỉ nghe đến những cái lớn, nhưng họ cũng tìm thấy những viên nhỏ có kích thước bằng quả cầu bowling hoặc nhỏ hơn một chút, có thể cầm bằng hai tay.

D: Đó là đá nhưng cô vẫn gọi chúng là đá thạch anh?

B: Như tôi đã nói, các nhà khoa học của bà gọi chúng là đá vì chúng xuất hiện với hình dạng viên đá nhưng chúng là một loại đá thạch anh chuyên dụng.

D: Tôi nghĩ đá thạch anh mà cô nói là loại có thể nhìn xuyên qua.

B: Một số nhìn được còn một số thì không. Chúng được gọi là đá thạch anh không phải vì hình dạng bên ngoài mà đơn giản là vì cấu trúc phân tử của chúng.

D: Tôi hiểu. Vậy những quả cầu nhỏ được dùng để chiếu sáng ngôi nhà?

B: Đúng. Có một cái bệ nhô ra từ tường để đặt các quả cầu. Hoặc một loại giá đỡ trên trần nhà giống như để đặt đồ trang sức bằng đá của bà. Có thể nói nó sẽ trông như thế này, nhô ra khỏi trần nhà, nơi họ đặt một quả cầu này, hoặc nhiều hơn, tùy vào kiểu sắp xếp mà họ muốn.

D: Đá thạch anh dùng để sưởi ấm có giống như vậy không?

B: Chúng có cấu trúc khác và vì vậy xuất hiện với hình dạng khác. Chúng có hình dáng gần như kiểu bà hiểu về đá thạch anh vậy. Và chúng có nhiều màu sắc khác nhau tùy theo cách họ muốn để trang trí nội thất trong nhà. Và họ có thể làm một điều với những quả cầu ánh sáng mà bà chưa từng nghĩ tới. Vì các quả cầu có các kích cỡ khác nhau, họ tìm ra một số quả có kích thước rất nhỏ với chiều ngang chỉ từ một đến hai inch (3 đến 5 centimet). Và họ làm thành những thứ rất đẹp mắt để trang trí cho ngôi nhà vừa là nguồn cung cấp ánh sáng.

D: Có một điều có thể đi ra khỏi Atlantis nhưng nó gợi lên điều gì đó trong cuốn sách tôi đã viết về Chúa Jesus trong He lived at Qumran (Jesus and the Essenes). Họ có một nguồn sáng bí ấn. Có vẻ giống thế này. Cô có biết điều này không?

B: Có vẻ như nguồn sáng là từ các đá thạch anh còn sót lại từ đầu khi nó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vì họ không còn kiến thức để tạo ra nhiều thứ này nữa nên họ rất giữ gìn chúng.

D: Họ nói rằng họ đến từ Các thế giới Cũ, những người đã sống rất nhiều năm trước đó. Có nhiều thứ đến từ họ.

B: Vâng. Chúng được truyền lại và sử dụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và họ truyền lại kiến thức về cách duy trì những tinh thể này vì chừng nào họ còn duy trì được thì thực tế là chúng còn có thể tạo ra ánh sáng mãi mãi. Bảo trì chúng cũng đơn giản.

Tôi đã làm việc với Phil trong nhiều năm và thông tin anh ấy cung cấp đã được đưa vào nhiều cuốn sách của tôi. Thay vì đến Thư viện Tâm linh, anh ấy đã thu thập thông tin từ Hành tinh Ba ngọn tháp, nơi dường như là một kho lưu trữ tất cả kiến thức. Thường thì một nhóm gồm mười hai thực thể sẽ cung cấp các mảnh thông tin bị mất hoặc anh ấy sẽ được xem các khung cảnh và cố gắng giải thích với sự trợ giúp của các thực thể này.

Chúng tôi đã truy cập thông tin này bằng cách sử dụng phương pháp thang máy, hơn là phương pháp đám mây đã rất hiệu quả với phần lớn các đối tượng nghiên cứu của tôi. Phil sẽ hình dung anh đang ở trong một thang máy trong một tòa nhà văn phòng và sẽ dừng lại ở tầng thích hợp để có thể truy cập vào bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đang tìm kiếm. Trong trường hợp này chúng tôi đã thảo luận về khả năng tìm thấy thứ gì đó về Atlantis. Không quan trọng là dùng phương pháp gì nhưng có thể truy cập được thông tin mới là phần quan trọng.

Thang máy đã dừng và tôi hỏi anh ấy xem anh ấy thấy gì khi cửa mở.

P: Có đèn sáng lung linh. Đó là năng lượng ở cấp độ mà chúng ta đang làm việc. Và tôi đi xuyên qua ánh sáng. Tôi có thể thấy xuất hiện một tàu bay, hoặc một con tàu đang bay, bay trên cánh đồng cỏ xanh. Nó có hình dạng hơi nhọn ở phía trước và bầu dục hơi hướng về phía sau. Và đủ chỗ cho hai người ngồi. Có những con tàu khác trên bầu trời có nhiều chỗ hơn. Ở phía xa từ chỗ của tôi, một thành phố lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là một trong nhiều thành phố vào thời này.

D: Anh có biết chúng ta đang ở đâu không?

P: Điều này đã thảo luận trước rồi. Các câu hỏi liên quan đến thời gian trên Trái Đất. Còn đây chỉ đơn thuần là một thành phố trên cái mà lúc đó được gọi là lục địa Atlantis.

Có vẻ mâu thuẫn khi anh ta nhìn thấy tàu bay trong khi Brenda không nhìn thấy những thứ này. Như đã nói, nền văn minh này tồn tại hàng nghìn năm, trải qua nhiều thay đổi và tiến bộ. Vào thời điểm này, rõ ràng họ đã phát triển các thiết bị cơ khí và chuyển sang lĩnh vực công nghệ. Chúng tôi cũng đã phát hiện ra những thay đổi khác.

D: Anh có thể cho biết chiếc tàu bay đó được làm bằng gì không?

P: Nó là hợp kim nhôm, rất giống với hợp kim đang được sử dụng ngày nay.

D: Anh có thể nói sức mạnh của nó đến từ đâu không?

P: Bằng cái được gọi là sức mạnh đá thạch anh. Có những tia năng lượng tinh thể trên đất liền hướng tới nhiều nơi khác nhau của lục địa. Và con tàu này đơn thuần là tự sắp xếp trên tia này và được chiếu dọc theo nó. Tương tự như khái niệm về đường cao tốc đang được sử dụng trên khắp đất nước của bà ngày nay.

D: Cũng có những con tàu rời hành tinh hoặc du hành trong không gian?

P: Vâng, tuy nhiên, chúng không được làm theo kiểu này. Có những người được phép có năng lực này. Tuy nhiên, họ là các linh mục hoặc các linh mục cấp cao, được liên lạc với những người thuộc các ngôi sao. Đây không phải trải nghiệm phổ biến trong người dân. Những người có tư cách đạo đức và hiểu biết cao nhất được phép trải nghiệm điều này như một phần của quá trình học hỏi và tiến hóa tâm linh của họ. Đó không phải là kiểu trải nghiệm để giải trí. Đó là một trải nghiệm để học tập.

D: Ngày nay liệu còn có những phần nào của lục địa nguyên thủy vẫn tồn tại trên cạn không?

P: Các phần lục địa của Atlantis thực sự đang trồi lên trở lại, và một lần nữa sẽ trồi lên trên bề mặt. Tuy nhiên tại thời điểm đó không có cái gì được gọi là các phần của mặt đất khô hạn ban đầu. Không có gì cụ thể.

D: Tôi đã từng nghe kể rằng một phần của nước Mỹ là từ Atlantis.

P: Điều đó không chính xác như cách chúng ta nhận thức. Bà hỏi về vùng đất thuộc về Atlantis vĩnh viễn, trong khi toàn bộ lục địa nước Mỹ trên thực tế là một phần của đáy đại dương lúc đó.

D: Anh có biết Atlantis ban đầu nằm ở đâu trên bản đồ địa lý của chúng ta ngày nay không?

P: Nó ở Đại Tây Dương. Có những khu vực tại thời điểm đó nằm trên và nằm dưới nó. Có những khu vực ngày nay nằm trên mặt đất vào thời điểm đó rồi bị chìm xuống trong một thời gian, kể từ đó được hình thành lại. Có những khu vực vào thời điểm đó bị ngập nước giờ đã trồi lên trên mặt đất. Đã có nhiều sự thay đổi trên Trái Đất kể từ thời kỳ đó. Nhiều khi là cái này hay cái khác, là đất liền hay đại dương.

D: Vậy phần lớn lục địa bây giờ đang ở dưới nước.

P: Đúng rồi.

D: Phần còn lại của thế giới thì sao? Atlantis không thể là lục địa đông dân duy nhất.

P: Có nhiều nền văn minh khác nhau của các dân tộc ở trong một khu vực cụ thể. Một cấu trúc xã hội, không khác với những gì ta có trên hành tinh này nay. Có nghĩa là có nhiều kiểu và tầng lớp khác nhau. Có những người thuộc tầng lớp lao động thấp kém hoặc nghèo nàn. Và sau đó nói theo khía cạnh kinh tế là tầng trung và thượng lưu.

D: Nhưng có những lục địa khác ngoài Atlantis?

P: Chính xác. Có những khu vực, không phải lục địa, theo nghĩa là chúng được đặt hoặc gán cho một tên hoặc địa điểm cụ thể. Vào thời điểm đó, khu vực có dân số hàng đầu được gọi là “Atlantis”. Tuy nhiên, cũng không chính xác khi nói rằng đó là khu vực duy nhất đông dân vào thời điểm đó. Đó là nơi trưng bày hoặc trung tâm của nèn văn minh vào thời điểm đó.

D: Các khu vực khác không có tên.

P: Chính xác. Không cần thiết phải kết hợp những thứ mà sau này thế giới gọi là “chính quyền thế giới”

D: Họ có tiến bộ về văn hóa như lục địa Atlantis không?

P: Có những nơi mà công nghệ có phần vượt trội hơn. Tuy nhiên, về mặt đạo đức, không ai vượt qua được khu vực Atlantis. Đó là thành tựu đỉnh cao của nền văn minh vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó trên hành tinh, nó là hình ảnh thu nhỏ của công cuộc tìm kiếm sự thật.

D: Phải chăng loài người đã tồn tại một thời gian dài khi Atlantis phát triển đến mức độ này?

P: Đã có nhiều thế hệ trước đây. Sự tiến hóa của các biểu hiện tâm linh ở mức độ cao, thậm chí cao hơn cho đến nay.

D: Tôi đã tự hỏi đây có phải là sự tiến hóa cao nhất mà con người đạt được vào thời điểm đó hay không.

P: Đúng rồi, và từ dạo đó. Đối với tư cách đạo đức trên hành tinh của bà ngày nay vẫn còn một khoảng xa nữa để đạt đến đỉnh cao của thành công.

D: Tôi đã nghĩ có thể có các nền văn minh khác trước đó mà chúng ta chưa biết.

P: Thực sự có những nền văn minh và lục địa khác trước văn hóa Atlantis. Tuy nhiên, không có ai vượt qua được những gì được tìm thấy ở Atlantis thời đó, tôi nói một cách nghiêm túc từ quan điểm đạo đức và tư cách.

D: Vậy có nền văn minh nào mà đã rất phát triển rồi lại bị sụp đổ trước khi lục địa Atlantis hình thành không?

P: Có, giống như cát của sa mạc đã làm thay đổi vận mệnh của con người. Vì luôn có những tiến bộ sẽ làm ưu việt nền văn hóa đến một mức độ khác với những nền văn hóa còn lại. Qua nhiều hình thức có thể được coi là “bất hạnh” vì những nền văn hóa này dường như không bao giờ thiết lập được một chỗ đứng vững chắc so với các nền văn minh tại thời điểm đó. Và do đó liên tục có sự sụp đổ rồi xây dựng lại rồi lại sụp đổ. Cho đến khi đột nhiên có những tiến bộ vượt bậc như của lục địa Atlantis. Trước đó cũng đã có nhiều nền văn hóa tiến bộ hơn về mặt tinh thần của Atlantis. Tuy nhiên, không có gì xảy ra trong bối cảnh toàn bộ dân số. Có những cá nhân ở các nền văn hóa khác thông qua sự siêng năng và rèn luyện đã đạt đến mức độ nhận thức đó, cao hơn người dân của Atlantis. Tuy nhiên, ở đây chúng ta đề cập đến nhận thức chung của mọi người. Có nghĩa là, văn hóa hay người dân nói chung đã đạt đến vùng nhận thức cao. Và có những nền văn hóa trước người Atlantis có tính chất đạo đức cao hơn nhưng lại không có cùng loại hình văn hóa hoặc sự liên kết về tâm linh. Nó mang tính cá nhân hơn nhiều.

D: Nhưng mỗi lần nhân loại phải bắt đầu lại từ một cấp độ rất thấp?

P: Luôn có những người có nhiệm vụ bảo vệ kiến thức, vì đó là một bí mật được bảo vệ một cách đáng ghen tị. Kiến thức được bảo vệ với nhiều sự tôn kính trang nghiêm. Tuy nhiên, không phải ai cũng tiếp cận được. Và sẽ luôn có những người có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, là những người giữ gìn kiến thức.

D: Vậy Trái Đất đã thay đổi, các lục địa trỗi dậy và biến mất, trước thời của Atlantis.

P: Chính xác. Đó là vì nhiều trận đại hồng thủy tự nhiên trên hành tinh. Trong khoảng thời gian đó, Trái Đất vẫn đang điều chỉnh và ổn định một cuộc sống lâu dài và thịnh vượng hơn. Trái Đất thời điểm đó có phần hơi trẻ hơn bây giờ và còn nhiều bất ổn hơn.

D: Các nhà khoa học của chúng tôi có xu hướng nghĩ rằng không có sự xuất hiện của con người trong những ngày đầu.

P: Không phải vậy, vì đã có những người trong những ngày mà các nhà khoa học tin là hoàn toàn không có sự sống. Tuy nhiên, họ đơn giản là không có quan điểm nhận thức cần thiết để xác nhận sự tồn tại của những người này. Vì với mỗi sự thay đổi, những người tồn tại trước đó đều bị xóa sổ, đến nỗi nền văn hóa của họ bị biến mất không dấu vết. Không phải bản thân các dân tộc bị tàn sát đến mức không còn người, mà là không còn dấu vết nào về thành tựu của họ. Đơn giản là vì sự tàn phá của các trận đại hồng thủy kéo theo sự thay đổi của Trái Đất.

D: Vậy thì luôn có một số người sống sót.

P: Chính xác. Vì họ luôn biết sự thay đổi sắp xảy ra. Và những người đã được hòa hợp và có nhận thức sẽ chuẩn bị, và sẽ sống sót và tiếp tục. Luôn có mức độ nhận thức chỉ ra rằng thành tựu lớn nhất có thể đạt được trong lịch sử nhân loại là những gì ở thời hiện tại. Điều này đã trở nên phổ biến trong suốt lịch sử loài người. Có rất nhiều nền văn minh trước đó không may có cùng quan điểm này. Đó chỉ là bản chất của con người.

Tôi đã những buổi hồi quy về những thời kỳ mà toàn bộ các nền văn minh đã bị phá hủy bởi những thay đổi mạnh mẽ ủa Trái Đất. Đôi khi bởi sóng thần, đôi khi bởi núi lửa phun trào tạo ra những bức tường bùn và mảnh vụn. Tôi đã được biết rằng những điều này có trước Atlantis và nhân loại không hề biết về những thành tựu tiến bộ của họ. Các nhà khoa học không có hồ sơ về chúng vì bất kỳ bộ hài cốt nào đều được chôn dưới nước hoặc các ngọn núi của Trái Đất. Thế giới của chúng ta giống như một bà già không ngừng nghỉ và lúc nào cũng quay tròn.

Tôi trở lại với những gì Phil đang quan sát.

D: Anh nói anh có thể thấy một thành phố ở xa?

P: Chính xác. Những người giữ kiến thức đang sống hoặc xuất phát từ thành phố này. Các Đức Chúa Trời Elohim (tiếng Hebrew - đạo Do Thái) của người xưa, những người gìn giữ các quy luật vật lý đạo đức của sự thật. Đó là hình thái cao nhất của nhận thức về các quy luật tự nhiên và vật lý của loài người, kết hợp với nhận thức tâm linh.

D: Vậy những người có cái gọi là năng lực tâm linh này chỉ là một số người trong toàn bộ dân số?

P: Không phải vậy, người dân ở thành phố này đã có nhận thức cao. Như thể bản thân thành phố này chứa đựng một loại năng lượng nào đó, dường như nâng cấp những người sống ở đây lên những tiềm năng lớn hơn nhiều so với những người bình thường ở nơi khác trên đất nước.

D: Điều gì khiến cho thành phố này tỏa sáng?

P: Đó là từ các tinh thể tự nhiên, từ các vật liệu xây dựng cấu thành nên. Nó giống như thể bê tông mà ngày nay thế giới của bà đang sử dụng là một dạng đá thạch anh kết tinh.

D: Anh đang ở thành phố nơi anh có thể quan sát xung quanh?

P: Có một thái độ gì đó hơi miễn cưỡng khi đi gần thành phố. Giống như tôi là người không có năng lượng cao nhất và không được phép đi vào, vì nó sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho toàn thể vật chất và tinh thần. Mức năng lượng của thành phố này cao đến mức nó sẽ quá tải cho những người không quen với kênh năng lượng này. Và do đó nó có một biện pháp phòng ngừa gì đó mà chúng ta thấy được từ xa. Vì nguồn năng lượng quá mạnh để tiếp cận tại thời điểm này.

D: Tôi trân trọng những điều anh đang nói. Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho anh ở bất kỳ hình thức nào. Anh vẫn nhận được thông tin bằng cách quan sát từ xa?

P: Chính xác. Có những người nhận thức được sự hiện diện của chúng ta trên vành đai, và có thể truyền thông tin này cho chúng ta mà không gây ra bất kỳ sự xáo trộn vật lý nào. Cũng có những người nhìn thấy trong tâm trí của họ rằng có điều gì đó cần học được từ sự tiếp xúc này. Nên họ sẽ đi đến thành phố này theo một thế lực vô hình nào đó. Ở đó, họ sẽ cảm nhận bằng trực giác mối liên hệ với những người từng là Người Quan sát Sự thật. Và với những người đã liên lạc với các cá nhân này. Và sự hiệp thông sẽ được tiến hành, xác lập sự thật cho những người đi tìm kiếm.

D: Nhưng chúng ta thực sự đến từ tương lai. Họ có thường nói chuyện với những người đến từ những thời điểm khác nhau không?

P: Luôn có khả năng bắc cầu được gọi là rào cản thời gian, vì theo nghĩa chân thực nhất thì không có rào cản nào như vậy. Luôn có thể liên hệ với những người ở bậc cao hơn này một cách đơn thuần hoặc bằng suy nghĩ. Không có rào cản cho suy nghĩ. Phần lớn họ hài lòng khi bà cố gắng tiếp cận, vì những người ở trình độ tư duy cao hơn cho phép bà làm điều này. Vì nếu không phải như vậy thì nó đã không được phép.

D: Vâng, tôi luôn tìm kiếm kiến thức. Và chúng ta lùi lại một chút để anh cảm thấy an toàn và được bảo vệ, tôi muốn hỏi anh vài câu về thành phố.

P: Sẽ có kiến thức an toàn cho phương tiện (ám chỉ cơ thể của Phil/thân chủ) mà chúng ta tham gia, và cho sứ mệnh chung, như bà thường gọi. Đó là đưa thông tin này chuyển tiếp đến khoảng thời gian của bà.

D: Nếu năng lượng của thành phố này mạnh như vậy, những người không sống trong thành phố sẽ ra sao? Họ có được phép vào thành phố không?

P: Nhưng ta đã nói trước đó, có những người không thể đến gần thành phố. Tuy nhiên, mức năng lượng cao đến mức theo trực giác họ sẽ không tiến đến gần được, vì họ biết rằng đây là khu vực vượt quá giới hạn. Nhận thức về điều đó ở cấp độ cao hơn sẽ cho ta biết họ không nên tiếp cận sâu hơn nữa để không gây hại cho chính mình. Đó là một nhận thức bẩm sinh và trực quan. Không cần có lính canh hay trung tâm điều hành, vì những người thích hợp khi nhận thức được điều này sẽ không cảm thấy cần phải quay đi. Đó là một cơ chế an toàn tự động, sẽ loại bỏ những người không có bản chất cao hơn.

D: Đây có phải là thành phố duy nhất thuộc loại này tồn tại vào thời điểm đó không?

P: Đó là một trong nhiều thành phố. Mỗi thành phố có đặc điểm độc đáo trong năng lượng cụ thể. Kiến thức và trình độ của người dân cũng có phần độc đáo riêng. Tuy nhiên, các thành phố nói chung đều rất giống nhau ở chỗ cùng một kiểu, các mức năng lượng phổ biến trong suốt.

D: Vậy mỗi thành phố này được sử dụng cho các mục đích khác nhau?

P: Chính xác, có các yếu tố vật lý, các yếu tố của tính cách chẳng hạn. Và có những nhận thức về bản chất tâm linh, các yếu tố tâm linh. Có những thành phố sẽ tích hợp các yếu tố.

D: Loại thành phố này được sử dụng cho mục đích gì?

P: Đây là loại về sức khỏe và bản chất, hoặc nhận thức về sự kết hợp giữa thể chất và tinh thần để duy trì sức khỏe và cân bằng của nhận thức về thể chất và tinh thần.

D: Họ có cung cấp cho anh những thông tin về các loại hình xây dựng không? Anh nói chúng được làm từ tinh thế.

P: Trong cấu tạo có các bột có tính chất kết tinh, dù trông như thể là các tinh thể riêng biệt. Giống như tòa nhà được làm từ các vật liệu đá thạch anh, tòa nhà giống như một bộ phận tiếp nhận các tinh thế.

D: Ban đầu tôi nghĩ nó được làm hoàn toàn từ những viên đá thạch anh khổng lồ.

P: Không phải vậy, chúng có bản chất dạng bột, như thể các hạt riêng lẻ có tính chất kết tinh.

D: Dù sao tôi cũng không nghĩ rằng anh có thể tìm thấy những tinh thể lớn đến vậy. Nhưng bột này được trộn với thứ gì đó để làm thành các bức tường?

P: Chính xác. Chúng được trộn với một thành phần cơ bản hoặc vữa để kết dính với nhau thành thể rắn. Chúng được đổ ở dạng bê tông và để đông cứng. Chúng có kiểu tự sưởi với năng lượng từ nhiệt độ của ánh nắng mặt trời chiếu lên vào giữa trưa.

D: Các tòa nhà có lớn không?

P: Có những công trình có thể lên đến vài chục tầng, có lẽ ba mươi tầng, nếu cần thiết. Có kiến thức cho việc xây dựng những tòa nhà này. Các công trình thương mại và công nghiệp, rồi không gian văn phòng. Các lĩnh vực mà kiến thức và thông tin được đồng hóa và phân phối, nhiều như bà đang có trong xã hội ngày nay.

D: Vậy tất cả các tòa nhà trong thành phố đều được xây từ cùng một nguyên liệu?

P: Cả thành phố là một thể duy nhất, để toàn bộ thành phố và những cư dân bên trong được bao phủ bởi năng lượng này.

D: Nhưng các thành phố bình thường tren hành tinh không được xây dựng từ vật liệu này?

P: Các thành phố nhỏ hơn được xây dựng bằng các vật liệu thông thường như đất sét và đá và gỗ vốn rất phổ biến thời kỳ này.

Điều này có vẻ giống với thành phố mà Brenda đã nói.

D: Điều đó giải thích tại sao thành phố này lại tạo ra một mức năng lượng khác.

P: Chính xác. Giống như bản thân thành phố phản ánh tinh thần tâm linh cao hơn của toàn bộ cư dân.

Anh ta mô tả các đồ nội thất, nhưng chúng được làm bằng vật liệu tương tự chúng ta ngày nay. Cũng không có gì khác thường về con người và quần áo của họ, ngoại trừ việc họ chủ yếu mặc áo chẽn hoặc áo choàng.

P: Bản thân việc chiếu sáng được thực hiện với năng lượng từ đá thạch anh, nên các tinh thể để chiếu sáng sẽ phát ra năng lượng ánh sáng, nhưng ánh sáng có màu hơi xanh. Vào thời điểm đó, có những tinh thể khi bị kích thích bởi năng lượng vũ trụ sẽ phát ra hoặc chuyển năng lượng đó thành ánh sáng vật lý. Nó đơn giản giống như bộ chuyển đổi năng lượng.

D: Có phải sàn và tường cũng làm bằng vật liệu đá thạch anh?

P: Chính xác. Như thể toàn thành phố được xây dựng bằng vật liệu này.

D: Có phương tiện nào khác ngoài con tàu anh đã thấy trên bầu trời?

P: Có nhiều phương tiện dành cho việc di chuyển. Nhiều kiểu tiện ích, trái với bản chất của việc vận tải. Trong xây dựng và xây dựng lại, có những phương tiện cần thiết để vận chuyển các tải trọng lớn của vật liệu đi một đoạn xa.

D: Những phương tiện mà anh nói được sử dụng cho vận tải trông như thế nào?

P: Nhìn bề ngoài có thể được mô tả như một chiếc tàu con thoi. Ý tôi là giống như con tàu hai chỗ ngồi mà tôi đã mô tả trước đó. Nó có hình thon kiểu quả trứng khi nhìn từ bên dưới và hơi lớn hơn ở phía sau so với phía trước. Các chỗ ngồi ở phía trước. Có chỗ để quan sát khu vực xung quanh, bên dưới và bên trên. Vào thời điểm đó, không có nhu cầu vận tải cơ học ma sát như thế giới ngày nay. Chủ yếu dựa vào tính chất hấp dẫn. Năng lượng này được cung cấp bởi các tinh thể. Cần phải tăng năng lượng đầu ra để bù đắp cho tải trọng. Điều này có thể đến từ các tinh thể truyền động để kết hợp các năng lượng đầu ra, nhằm có đủ tải trọng để đẩy hoặc kéo.

D: Ý anh là nó phải có nhiều đá thạch anh nhỏ tùy vào tải trọng mà nó phải kéo hoặc đẩy đúng không?

P: Chính xác. Có nhiều loại đá thạch anh phổ biến được sắp xếp để tổng năng lượng của chúng là bội số của một dạng duy nhất. Nhìn chung những tinh thể này là tự nhiên. Tuy nhiên, chúng được sản xuất theo một đặc điểm nhất định để có thể định hướng được sản lượng năng lượng của chúng.

D: Anh nói những thứ này được cấp năng lượng bởi các tia năng lượng được chiếu ra từ một nơi nào đó giống như đường cao tốc?

P: Chính xác. Với các chuyến vận tải đường dài, có các cột mốc năng lượng đá thạch anh. Một bộ tản nhiệt năng lượng đá thạch anh sẽ được căn chỉnh sao cho đường dẫn đến một cột mốc khác đặt ở một điểm xa nào đó. Sau đó nó chỉ đơn giản là công việc sắp xếp thủ công sao cho tàu hoặc thiết bị vận chuyển đi dọc theo các cột mốc năng lượng này. Và sau đó được điều khiển hoặc đẩy dọc theo cột mốc. Điều này là cần thiết để chuyển hướng năng lượng, để một người có thể tiến tới hoặc đi lùi lại, đến điểm này và điểm khác. Nó chỉ đơn giản là vấn đề sắp xếp lại các tinh thể, các đơn vị đẩy, sao cho lực đẩy đi theo hướng này hay hướng kia. Các chùm tia hoặc cột mốc đủ rộng để nhiều tàu có thể sử dụng và có thể di chuyển theo các hướng ngược nhau. Đó không phải là các chùm tia hẹp và mảnh như ta từng hiểu mà là một khoảng cột mốc rộng rãi.

D: Vậy những cột mốc này được đặt ở nhiều nơi trên hành tinh?

P: Không có quá nhiều trên hành tinh, vì kiến thức và nhận thức cần thiết để sử dụng loại hình vận chuyển này không phổ biến trên toàn bộ hành tinh. Nó được đặt ở khắp lục địa, tại nhiều điểm chiến lược hoặc quan trọng khác nhau, không phải ngẫu nhiên. Vì có những khu vực cần những chùm tia như vậy, và các khu vực khác thì không.

D: Vậy các phương tiện trong thành phố được vận hành khác nhau?

P: Trong thành phố có sẵn năng lượng nên không cần cột mốc hoặc chùm tia. Năng lượng có sẵn trong bầu không khí xung quanh hoặc năng lượng xung quanh đủ mạnh để khiến những con tàu này có thể bay theo bất kỳ hướng nào mà nó muốn.

D: Chúng có thể dùng năng lượng từ các toà nhà đá thạch anh và từ thành phố.

P: Chính xác.

D: Và nếu muốn đi ra khỏi thành phố thì phải dùng các loại phương tiện khác.

P: Chính xác.

D: Còn về thông tin liên lạc trong thành phố thì sao?

P: Là thần giao cách cảm. Không cần có điện thoại theo ý nghĩa mà chúng ta đang có. Các cư dân có khả năng thần giao cách cảm một cách tự nhiên, và họ nhận thức được, và có thể giao tiếp với bất kỳ ai họ muốn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cũng có nhưng thứ được gọi là “máy móc”, những thứ gần như là máy tính của bà. Đây là các thiết bị phân phối và tích lũy kiến thức và thông tin. Chúng được dùng chủ yếu trong thành phố, để truyền thông tin chính xác hơn.

D: Con người có thể giao tiếp trong khoảng cách xa bằng thần giao cách cảm không?

P: Khá chính xác. Có những người có thể giao tiếp giữa các khu vực khác nhau trên hành tinh. Không cần phải sử dụng các hình thức giao tiếp nhân tạo. Không cần giới hạn chỉ giao tiếp trong hành tinh, có khả năng giao tiếp với những người ở các hành tinh nhất định, chỉ bằng các phương tiện thần giao cách cảm. Kiểu giao tiếp này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và được công nhận.

D: Được kích hoạt lại, ở một mức độ nhất định.

P: Chính xác.

D: Mọi người trên hành tinh cũng có khả năng giao tiếp đó?

P: Không hẳn. Có những người không quan tâm lắm. Có lẽ họ cảm thấy không cần hình thức giao tiếp này và họ không quan tâm đến việc học kỹ năng này có cần thiết hay không.

D: Vậy cả hành tinh không tiến hóa cao đến mức đó.

P: Chính xác. Có nhiều người muốn cống hiến và kiến thức sẽ có điều kiện để tiếp cận hình thức giao tiếp này. Giao tiếp không phải là trọng tâm của việc tìm kiếm kiến thức. Nó không phải là đích cuối cùng.

D: Tại sao họ lại giao tiếp với các hành tinh khác?

P: Có những thông tin để hiểu rõ hơn về một người, với sự tôn trọng dành cho họ và cho những người khác. Nó được tạo ra nhờ sự tiến bộ của nhận thức xã hội của cư dân. Sự hiểu biết đầy đủ hơn về các chức năng xã hội ở cấp độ hành tinh.

D: Những người từ các hành tinh khác liên lạc với họ khi họ đã tiến hóa đến trạng thái phù hợp?

P: Không phải vậy. Đó chỉ đơn giản là một vấn đề của sự tiến hóa của nhận thức, sao cho nhận thức của những người trên hành tinh này sớm đạt đến mức mà họ có thể nhận thức được nhiều hơn so với mức ở hành tinh của họ. Nhận thức của họ được mở rộng và tăng lên nên họ nhận thức được sự liên lạc giữa các hành tinh khác.

D: Vậy họ có các tiếp xúc vật lý với người từ các hành tinh khác không?

P: Có, như ta từng nói trước đây. Có những người được ban cho khả năng liên lạc trực tiếp hoặc gặp gỡ trực tiếp với những người từ nơi khác.

D: Vâng, anh nói rằng một số người được đi ra khỏi hành tinh.

P: Chính xác.

D: Vậy người từ hành tinh khác có đến đây không?

P: Có. Vì người ta cho rằng có thể trao đổi kiến thức có lợi cho cả hai bên. Để việc học được đầy đủ và hoàn thiện hơn.

D: Anh có biết liệu việc giao tiếp đã diễn ra trong một thời gian dài trước khi họ nhận thức được nó hay không?

P: Ở một số khu vực khác trong vũ trụ việc liên lạc diễn ra rất lâu ngay cả trước khi hành tinh cô đặc lại. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận dân cư cụ thể đã tiến hóa cho phép việc giao tiếp giữa nhưng người ở hành tinh khác với họ.

D: Tôi tò mò liệu những người từ hành tinh khác có đến Trái Đất trước khi họ được chú ý hay chưa.

P: Có một khoảng thời gian trước khi người Atlantis xuất hiện, đã có những chuyến viếng thăm cho phép nhận thức về hành tinh này ở các khu vực khác của vũ trụ. Không phải ai cũng biết rằng hành tinh đã phát triển theo cách như vậy. Và người ta thấy rằng khi sự tiến hóa đến mức cuối cùng là mức thần giao cách cảm được thiết lập trong những sinh vật còn lại trên hành tinh, những người không di chuyển, để sớm có thể liên lạc trực tiếp với những cư dân của hành tinh mới phát triển này.

D: Có những loại máy móc khác trong thành phố không?

P: Cũng có các kiểu giao tiếp của máy móc, cũng như việc lưu trữ và truy xuất thông tin. Có những loại máy móc ở mức độ đảm bảo cho sự thoải mái của chính họ. Có các máy móc để bảo quản thực phẩm và các mặt hàng quần áo, vân vân, để giữ sức khỏe, giữ trạng thái sạch sẽ và cao cấp.

D: Một thuật ngữ thú vị “máy móc bảo quản”. Tôi nghĩ đến tủ lạnh của chúng tôi. Nhưng nó không giống như vậy nếu có liên quan đến quần áo.

P: Chúng ta nói ở đây trên một phạm trù rộng, và không quá nhiều trong một khái niệm đơn lẻ. Nó thực sự rất giống với khái niệm về cái tủ lạnh và máy giặt rất phổ biến trong xã hội ngày nay.

D: Vậy tôi cho rằng luôn có nhu cầu cho những thứ như vậy.

P: Chính xác. Nhu cầu được sạch sẽ và bảo quản đã phổ biến với con người trong nhiều thế kỷ.

D: Có động vật trong thành phố không?

P: Trong thành phố đá thạch anh này để động vật đi lang thang khắp đường phố là không thích hợp như thường thấy ở một số khu vực khác trên lục địa vào thời điểm đó. Động vật sẽ không thể thích ứng với năng lượng cao của thành phố.

D: Tuổi thọ của mọi người có giống như tuổi thọ của chúng ta không?

P: Nó ngắn hơn mức phổ biến trong khung thời gian ngày nay. Tuy nhiên, không phải do sức khỏe kém. Sống trong năng lượng này làm giảm tuổi thọ phần nào. Tuy nhiên, sự tích lũy kiến thức lên đến mức người ta học được trong một thời gian ngắn hơn rất nhiều mà đúng ra mất rất nhiều năm trong những kiếp sống tiếp theo. Giống như quá trình học tập được tăng tốc. Và sống với năng lượng, các cơ thể vật lý được sử dụng nhanh hơn và nhiều hơn so với những người bên ngoài. Bệnh tật và sức khỏe kém thường thấy ở những nơi khác của hành tinh, không tồn tại ở loại thành phố này.

D: Vậy những người khác trên hành tinh có tuổi thọ khác so với những người sống trong thành phố.

P: Chính xác. Những người sống ở các thành phố năng lượng có tuổi thọ hơi ngắn hơn mức được coi là trung bình. Thường trung bình là trong độ tuổi bốn mươi và năm mươi. Những người sống bên ngoài có trật tự cao hơn và có ý thức về sự sạch sẽ, chế độ ăn uống tốt hơn thì có thể sống đến sáu mươi hoặc bảy mươi tuổi. Tuy nhiên, có nhiều người sống sơ khai hơn với tuổi thọ ít hơn.

D: Tôi nghĩ phần lớn điều này cũng liên quan đến tiến bộ y học nữa.

P: Chính xác. Nó chỉ đơn giản là một mức nhận thức quyết định tuổi thọ.

Tôi quyết định kết thúc buổi thôi miên vì tôi cảm thấy chúng tôi đã tìm hiểu đủ về thành phố đá thạch anh. Tôi hỏi liệu tôi có thể quay lại vào lúc khác và lấy thông tin về kiến thức và khả năng của họ.

P: Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bà thứ phù hợp nhất vào thời điểm đó. Chúng tôi mong rằng bà hiểu yếu tố phù hợp là nguyên tắc cấu thành trong mỗi phiên làm việc. Có nghĩa là có thể điều phù hợp với phiên này sẽ không còn phù hợp với phiên tiếp theo.

D: Có phải nó tùy vào năng lượng nào trả lời câu hỏi?

P: Tùy theo năng lượng của bối cảnh chung, vì có rất nhiều người tham gia vào nỗ lực này, không chỉ riêng bà, có ảnh hưởng đến sự vận hành chung. Chính tổng thể này là tổng các điều kiện của năng lượng tạo thành yếu tố thích hợp. Chúng tôi sẽ bảo vệ anh ấy trong những nỗ lực để anh ấy hiểu được bản thân, cũng như cuộc sống của anh ấy, đã luôn riêng biệt. Đôi khi mọi người cảm thấy rằng họ chính là cuộc sống của họ. Trên thực tế, cuộc sống của một người thực sự là phần mở rộng của bản thân mỗi người. Ở đây cuộc sống được xác định trong các khía cạnh văn hóa xã hội, chứ không phải theo nghĩa vật chất. Kinh nghiệm sống thì là của mỗi người. Và vì vậy người ta tham chiếu qua chính những trải nghiệm của cuộc đời họ.

Đây là một phiên khó khăn với tôi. Dường như có một nguồn năng lượng tỏa ra từ Phil mặc dù anh không ở gần thành phố. Nó khiến tôi hơi đau đầu, và làm rối loạn dòng suy nghĩ và thắc mắc của tôi. Tôi đã rất khó để tạo câu hỏi và tập trung. Cũng thật kỳ lạ khi tôi rời phiên này đến căn hộ của John để thực hiện một phiên về Nostradamus, tôi lại có một trải nghiệm kỳ lạ khác. Đây là ngày mà Imam độc ác đã tấn công tôi bằng năng lượng của hắn. Điều này đã được báo cáo trong Conversations With Nostradamus, tập II. Hai lần trong một ngày tiếp xúc với một loại năng lượng kỳ lạ. Có phải là ngẫu nhiên?

Thông tin tiếp tục đến từ Phil trong một phiên khác khi tôi đang đặt các câu hỏi về Earth Mysteries (Trái Đất Bí Ẩn)

D: Tôi đang tổng kết về lịch sử của Atlantis. Họ nói rằng người dân của Atlantis đã tiến hóa một khả năng tâm linh tuyệt vời. Rằng họ có thể làm nhiều điều với tâm trí của họ mà người dân thời đại của chúng ta không thể làm được. Anh có thể cho tôi biết những khả năng mà người dân Atlantis có ở mức độ tâm linh không?

P: Có những thứ tồn tại rõ ràng hơn là những gì mà bà gọi là người Atlantis. Mọi người đã hòa hợp hơn với hơi thở của sự hiện diện, và có thể nhận thức tốt hơn. Tài năng của những người này được thúc đẩy nhiều hơn bởi sự ham học hỏi, trái ngược với mong muốn kiếm tiền. Đó là những gì bà tìm thấy trong xã hội của bà tại thời điểm này như cách mà bà xác định.

D: Điều gì họ làm được mà chúng ta không thể làm được ngày nay?

P: Không có gì đã làm được mà không thể làm được ngày nay. Tuy nhiên, có lẽ phần lớn những người trên hành tinh này đang thiếu động lực. Có nhiều người đang cố gắng lấy lại những kiến thức đã mất đó.

D: Nhưng họ có sức mạnh gì mà chúng ta đã mất?

P: Khả năng biến hình đã không còn được sử dụng và bị lãng quên. Đó là khả năng thay đổi sự tồn tại của một người từ một sinh vật cụ thể này đến một sinh vật cụ thể khác. Nó chỉ đơn giản là một vấn đề lắp ráp lại các cấu trúc nguyên tử của một người để xác định chặt chẽ hơn với một nhóm hài hòa các nguyên tử đã được thiết lập và xác định khác. Khả năng để làm điều này liên quan nhiều đến việc chấp nhận các mô hình cuộc sống hơn là những gì thường được biết đến ngày nay. Khái niệm được đưa ra là trong quá trình hình thành một hành tinh vật chất thì có những thỏa thuận giữa các năng lượng tạo thành hành tinh này, rằng các năng lượng sẽ như vầy như vầy. Và các năng lượng khác sẽ như vầy như vầy. Có một thỏa thuận rằng đá sẽ là đá và cây sẽ là cây. Điều này hài hòa với nhu cầu và mong muốn của các năng lượng cá thể. Tuy nhiên, có những người có khả năng thay đổi thực tại đã được chấp nhận của họ để sau đó có thể tự mô phỏng mình thành một sinh vật hoặc thực tại khác. Điều này không vi phạm luật chung mà chỉ đơn thuần là một kiểu áp dụng luật chung. Có nhiều người có khả năng làm được điều này trên hành tinh của bà ngày nay, những người đang sợ hãi tài năng này. Họ phần nào nhận thức được điều đó, và nhận thức về khả năng làm được điều này. Nhưng họ bị ràng buộc bởi nhiều kiểu sợ hãi và trung thành khác nhau nên họ từ chối thừa nhận sự tồn tại của một tài năng như vậy. Tuy nhiên nó đã rất phổ biến trong những ngày của Atlantis.

CHƯƠNG 7
SỰ BÍ ẨN CỦA CÁC KIM TỰ THÁP

Mỗi lần tôi có buổi thôi miên với thực thể ở trạng thái sâu nhất, tôi có rất nhiều câu hỏi. Tôi biết rằng mình có thể tiếp cận đến nguồn thông tin vô hạn này, sự tò mò không giới hạn của người nghiên cứu như tôi đã trỗi dậy và tôi muốn biết mọi thứ về mọi lĩnh vực bản thân nhận thức được.

Phil có thể tiếp cận thông qua Hành tinh Ba ngọn núi (Planet of the Three Spiers).

P: Kiến thức không có trên hành tinh, nhưng nó có thể tiếp cận bằng hệ thống thông tin trên hành tinh.

D: Một căn nhà trống, ý anh có phải là một cách nói không? Một hệ thống thông tin trao đổi?

P: Vâng, chính xác là như thế

D: Không phải là anh đã nói rằng các hồ sơ về quá khứ của Trái đất có thể tiếp cận từ nơi này sao?

P: Đúng rồi. Lịch sử ở đây. Lịch sử cũng ở khắp mọi nơi. Nó có sẵn cho tôi tại thời điểm này.

D: Có nhiều giả thuyết khác nhau đưa ra về cách xây dựng các kim tự tháp cổ đại ở Ai Cập. Chúng tôi có thể được chia sẻ một số thông tin về việc đó không?

P: Những cấu trúc này được xây dựng với sự hỗ trợ của lực nâng, hiện nay lực này đang được khám phá lại ở một số nơi trên Trái đất. Hành động di chuyển những viên đá này được thực hiện bằng năng lượng tư duy thuần túy. Việc đó có thể diễn ra vào ngày hôm nay, vào giờ này, hay tại thời điểm đó. Nó yêu cầu sự tập trung và tập trung cao độ. Một nhóm gồm năm đến bảy người mục sư đã được học về khoa học này và nhiều khoa học khác. Đây chỉ là một góc nhìn trong quá trình đào tạo của họ. Tri thức được chuyển giao từ Atlantis. Các kim tự tháp là một món quà tri thức từ Atlantis.

D: Chỉ có một cách duy nhất để nâng những hòn đá này lên đúng không?

P: Có một giai điệu hòa cùng với việc đó. Nó cũng là một trải nghiệm tôn giáo.

D: Tôi cũng nghe kể rằng một số kim tự tháp được xây dựng theo một cách khác

P: Thế giới có nhiều suy luận. Kiến thức luôn luôn không tồn tại theo cách một cái gì đó được xây dựng theo một cách, về mặt lý thuyết điều này phổ biến đối với nền văn minh thời đó. Điều này sẽ không bình thường với cách xây dựng chưa được biết tại thời điểm đó. Kim tự tháp được xây dựng bằng nhiều cách khác nhau. Một số cái phù hợp hơn so với những cái khác.

D: Một người khác kể với tôi rằng cô ấy đã thấy chúng được đúc, như chúng tôi đổ bê tông như ngày nay

P: Chúng tôi thấy chúng đã được khai thác, cắt xẻ và sau đó được nâng lên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không nghi ngờ thông tin đó, vì chúng tôi không kiểm soát hết tất cả thông tin. Và điều này có thể hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi thấy những hòn đá quen thuộc đã được cắt xẻ và khai thác từ những nơi xa xôi và rồi chúng được vận chuyển bằng thần giao cách cảm. Vị mục sư sẽ di chuyển cùng những hòn đá trên phương tiện vận chuyển và sau đó chúng được dựng đặt lên tại điểm xác định trước. Công việc mang tính tinh thần hơn là thể chất.

D: Vậy chúng cũng được vận chuyển bằng lực nâng?

Tôi đang nói về việc vận chuyển những viên đá, nhưng Phil nghĩ tôi đang nói các mục sư cũng được bay lên.

P: Các mục sự được di chuyển theo cách thông thường hơn, như trong những xe ngựa, nhưng họ sẽ đi cùng các viên đá và giữ chúng trong tầm nhìn của mình, họ tập trung cao độ vào các viên đá để giữ chắc nó. Những viên đá được khai thác từ các mỏ và được di chuyển đến điểm tập trung, tất cả bằng lực nâng. Toàn bộ việc dựng lên được thực hiện nhờ lực nâng. Các năng lượng được lưu trữ để dùng và gia tăng trong những viên đá đó trong suốt quá trình nâng lên của chúng. Mỗi viên đá lưu trữ một phần nhỏ, và do đó, kim tự tháp chứa đựng nhiều năng lượng. Những viên đá hoạt động như những tinh thể ở chỗ chúng có thể lưu trữ năng lượng của con người cũng như nhiều năng lượng khác.

D: Anh có nhắc đến tiếng hát, âm nhạc. Phần đó có vai trò như thế nào?

P: Nó thể hiện tính chất vật lý của năng lượng đang được tập trung.

Khi tôi viết cuốn sách về Chúa Giêsu và những người Essene, tôi rất khó thu thập thông tin về những chủ đề đó, vì người Essene sống dưới thời mã hóa cực kỳ bí mật. Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem họ có những phương pháp nào để bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Điều tôi học được nhiều nhất là nó có liên quan đến âm thanh và không có vũ khí, vì chúng không cần thiết. Tôi cũng hỏi về việc xây dựng các kim tự tháp, nhưng tôi chỉ được nghe kể những câu chuyện và truyền thuyết về nền văn hóa của họ. Khi một đối tượng của tôi hồi quy, họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cấu trúc đạo đức của nhân cách vào thời gian đó. Vì vậy, đối tượng không thể tiết lộ bí mật.

Sau nhiều năm tôi làm việc với tài liệu này, một phụ nữ ở một bang của Hoa Kỳ đã cung cấp một số phần còn thiếu mà đối tượng ban đầu chưa làm được, vì những hạn chế tinh thần của anh ấy. Người phụ nữ này cũng đã từng là thành viên của cộng đồng Essene trong kiếp trước, tham gia vào việc giảng dạy những điều bí ẩn, và cũng cảm thấy yêu cầu cực kỳ bí mật. Bởi vì cô không đi vào trạng thái mộng du hoàn toàn, cô có thể giữ lại ký ức khi cô tỉnh lại. Cô cho biết ngay cả trong tình trạng tỉnh táo cũng rất khó để nói những điều này, vì cơ thể cô căng cứng và cổ họng cố khép lại. Điều này thật ấn tượng về việc những hạn chế này đã đi vào tiềm thức trong cuộc đời đó như thế nào. Cô ấy hiểu một cách sáng suốt những lý do riêng tư của cộng đồng và sự cần thiết phải bảo vệ thông tin này, bởi vì nếu một số thông tin được chia sẻ ra ngoài và sử dụng không đúng cách, chúng có thể gây ra rất nhiều áp lực và tổn thất.

Cô ấy kể lại thông tin vẫn còn trong tâm trí tỉnh táo của mình, "Tôi nhìn thấy thung lũng này có khoảng một trăm hoặc hai trăm người đang ngồi thành hàng. Họ đang sử dụng âm thanh để nâng hòn đá sáng tạo khổng lồ và di chuyển nó đến nơi họ muốn.  Âm thanh huyền bí, thánh thiện, nhưng đồng thời nó cũng mang âm hưởng đất trời. Tất cả là sự kết hợp của vũ trụ. Âm thanh không chỉ được tạo ra bởi giọng nói mà còn kèm theo một số loại sừng. (Cô ấy không biết phải gọi các nhạc cụ là gì vì chúng không giống với bất cứ thứ gì cô ấy đã thấy trong cuộc đời này.) Chúng rất dài, một số đoạn cong và một số đoạn thẳng. Họ tạo ra các đoạn nhạc rõ ràng và nó hòa âm. Âm thanh kết hợp không ngừng đến khi hoàn thành. Nói theo cách khác, không ai thở cùng một lúc, vì vậy âm thanh có thể liên tục. Số lượng người tham gia phụ thuộc vào công việc. Nhiều người tham gia vào khi quy mô càng khó hoặc càng lớn. "Lực nâng không phải là cách sử dụng duy nhất. Âm thanh có thể được sử dụng cho nhiều việc khác nhau. Có những âm điệu hoặc cao độ khác nhau có thể khiến con người năng lượng thấp bất tỉnh hoặc khiến họ hành xử một cách điên cuồng, tức giận hoặc dễ kích động. Và nó cũng có thể giết người bằng âm thanh, mặc dù nhà Essenes chưa bao giờ đi xa đến thế, vì việc khiến con người bất tỉnh cũng có cùng mục đích. Họ cũng có thể sử dụng âm thanh để làm cho mình vô hình. Nó liên quan đến sóng hài, một phương pháp tự nhiên để tìm ra phương trình toán học làm cho bất kỳ một đối tượng nào cũng được đánh dấu. Việc này có thể do một người thực hiện, nhưng với vô số người đang xướng lên thì phải nhiều người mới thực hiện được"

Ngay lập tức, điều này gợi nhắc đến câu chuyện Kinh thánh của Joshua và Trận đánh của Jericho, âm thanh khiến các bức tường của thành phố sụp đổ. Người ta biết rằng âm thanh có khả năng làm những điều này, như một nốt nhạc nào đó có thể làm vỡ một chiếc ly pha lê. Và sự rung động của một nhóm binh lính đang bước diễu hành có thể làm gãy một cây cầu.

Tôi tự hỏi tại sao vũ khí đầy quyền lực này không được sử dụng trong thời gian khi người La Mã tấn công và phá hủy Qumran, và bắt và tra tấn người Essenes. Đây là thời điểm các dòng Biển Chết được giấu trong những hang động để giữ an toàn. Có lẽ họ biết rằng đây là thời gian chấm dứt một kỷ nguyên? Họ có thể đã quên cách sử dụng phương pháp này, hoặc nó không được dạy? Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết. Về mọi mặt, những người cổ xưa đã biết về lực nâng nhờ âm thanh, điều này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tôi quay lại với những câu hỏi về các kim tự tháp

D: Có phải tất cả kim tự tháp được xây dựng theo cùng một cách?

P: Việc xây dựng các kim tự tháp ngày càng phức tạp và - khó có thể giải nghĩa được - nhưng sự tiến hóa từ đơn giản đến tinh tế hơn, đồng thời với sự hòa hợp của các mục sư trong tôn giáo của họ. Sự hòa hợp của các mục sư này cao lên tạo ra nhiều thành tựu hơn, khả thi hơn. Đây không phải là điều mà một người dân bình thường có thể làm được. Mất nhiều năm học tập và nỗ lực cao nhất để đạt được điều này. Đây là điều mà chỉ một số ít người được chọn có thể đạt được qua nhiều năm học tập.

D: Vậy con người ngày nay có thể học cách nâng lên này không?

P: Câu trả lời là có. Ai cũng có thể nhận được kiến thức này, không có sự hạn chế nào, về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc. Yếu tố quyết định là ở bản thân người đó, họ có muốn theo đuổi và cố gắng nỗ lực để học điều này hay không.

D: Năng lượng kỳ lạ trong các kim tự tháp mà người ta nói có thể giữ gìn những điều này như thế nào?

P: Năng lượng đơn giản là một năng lượng có thể tập trung vào cơ thể con người. Những năng lượng mà cơ thể con người không thể tập trung, sẽ không phù hợp với trải nghiệm của con người. Vì vậy, các kim tự tháp này không chứa loại năng lượng này vì con người lưu trữ năng lượng trong các kim tự tháp này không thể truyền năng lượng này vào chúng. Do đó, những kim tự tháp này chứa năng lượng đặc biệt đối với trải nghiệm của con người. Những người làm việc với pha lê biết rất rõ rằng vật liệu có thể được sạc bởi bất kỳ người nào tập trung năng lượng của mình vào nó. Các nguyên tắc tương tự áp dụng tại đây.

D: Tôi đã đọc được rằng có những lời nguyền giết người cố đột nhập vào những kim tự tháp hoặc xâm phạm những nơi chôn cất của họ. Đây là sự thật hay chỉ là sự tưởng tượng của con người?

P: Đây không phải là thứ được gọi là lời nguyền, tại đây đang có những thực thể đang thực hiện việc báo thù. Điều này không đúng. Các kim tự tháp chứa đầy năng lượng của con người, nhiều hơn bất kỳ vật thể hoặc thiết bị nào hiện có trên Trái đất. Khi một người đi vào trong các kim tự tháp này, họ đi vào trường năng lượng tập trung của con người. Họ được ngâm và tắm mình trong nguồn năng lượng là một phần tính cách của những người truyền vào những hòn đá này. Lời nguyền, sự xui xẻo mà bạn nói đến, chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự mất cân bằng ở những người không thể đối mặt với năng lượng này. Và do đó, những bi kịch này xảy ra với chính họ. Một người được đào tạo, nhận thức và cởi mở có thể đi vào các kim tự tháp này, và nhận được nhiều kiến thức được lưu trữ trong chính kim tự tháp. Nếu một người cởi mở và chấp nhận, thì đây là những nơi rất tâm linh. Một nơi tâm linh, nếu bạn muốn vậy.

D: Các kim tự tháp ở Nam Mỹ như thế nào? Chúng có được xây dựng giống như ở Ai Cập không?

P: Những kim tự tháp này của cùng một nhóm người di cư từ Atlantis trong thời gian bị phá hủy. Phương pháp được sử dụng là giống hệt nhau, vì đây là kiến thức phổ biến của Atlantis. Những ngôi đền này được sử dụng để thờ cúng. Nhiều năm trôi qua, các kim tự tháp từ kinh nghiệm người Atlantis nguyên thủy cho đến các kim tự tháp ở phía đông và phía tây này được xây dựng, và nhiều ý tưởng cũng đã phát triển theo các hướng khác nhau.

D: Nhưng nó giống nhau về nguyên tắc. Các kim tự tháp ở Mexico, chúng cũng được xây dựng bằng lực nâng phải không?

P: Nghệ thuật này đang dần mất đi và nhiều nền văn minh đã cố gắng sao chép kỹ thuật xây dựng này theo hình thức truyền thống hơn. Chúng tôi đang tìm kiếm kiến thức này, điều này dường như chỉ ra rằng chúng được xây dựng theo hình thức truyền thống của cầu nối và lao động chân tay.

D: Đó có phải là do kiến thức đã bị mất vào thời điểm đó?

P: Bởi vì thế hệ này chưa bao giờ nhận được kiến thức và mong muốn sao chép những cấu trúc mà họ đã nghe hoặc nhìn thấy. Có những kim tự tháp trên lục địa Atlantis. Tuy nhiên, chúng đang chìm xuống vào thời điểm này. Những kim tự tháp này được sắp đặt sẽ nổi lên một lần nữa, sau trận đại hồng thủy. Những kiến thức lưu trữ trong những kim tự tháp được chỉ định sẽ trỗi dậy một lần nữa, sau trận đại hồng thủy. Kiến thức được lưu trữ trong các kim tự tháp này sẽ được chia sẻ cho thế hệ nền tảng, nhận thức mới về Trái đất hiện đang được phối hợp. Kiến thức này sẽ hỗ trợ trong quá trình tiến hóa của con người vào thời điểm đó.

D: Ý anh là gì về trận đại hồng thủy?

P: Đây là một thuật ngữ mở rộng được áp dụng cho nhiều sự thay đổi vật lý đang xảy ra và sẽ xảy ra trong mười tám năm theo niên đại tiếp theo trên hành tinh này. (Điều này đã được ghi lại vào năm 1985.) Chúng được nhóm vào thuật ngữ "đại hồng thủy". Nó không được xem là một sự kiện lớn.

D: Anh có thể cho tôi biết ai đã xây dựng các Kim tự tháp Great ở Ai Cập, và tại sao? Và họ đã xây dựng chúng như thế nào?

P: Điều này đã được đưa ra trong nhiều kênh trước đây. Đây là một tượng đài cho những thành tựu hoặc đỉnh cao của sự thành công của nền văn minh trước đó cho các thế hệ tiếp theo. Một chặng đường dài đánh dấu thành tích của họ, một biểu tượng cho sự thành công của họ. Tóm tắt sự hiểu biết của họ về bản chất của thực tế. Thực tế là di tích này vẫn còn là một bí ẩn chỉ ra cho các thế hệ kế tiếp sự thiếu hiểu biết của họ. Tại thời điểm đỉnh cao này được hiểu, thì công nghệ của thế hệ đó sẽ đạt được mức độ nhận thức đủ để nhận được thông tin thành công, mà ít được đề cập trong kim tự tháp. Đó là một phép thử cho thế hệ đó. Những năng lượng cao hơn phụ trách việc truyền những năng lượng có thể nhận thức được rằng thế hệ trên hành tinh vào thời điểm đó đã đạt đến mức độ hiểu biết đầy đủ, rằng họ được cung cấp phần còn lại của thông tin. Cho đến khi Sự hiểu biết đầy đủ về kim tự tháp đạt được cho đến khi được tổ chức các phép truyền thông tin.

D: Tôi rất hứng thú với cách xây dựng những kim tự tháp này. Anh có thể nhìn thấy chúng không?

P: Bà có thể nhìn thấy chúng không? (Cười lớn) Nó đã được phỏng đoán thông qua các định luật hấp dẫn và lực đẩy điện từ của nhiều loại khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng âm sắc và cộng hưởng tinh thần. Việc giải thích thêm sẽ là vô ích, vì mức độ hiểu biết của bà chưa đạt đến mức hiểu được điều mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bà. Do đó, bà sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ hơn khi bà nỗ lực nâng sự hiểu biết của mình đạt đến mức độ hiểu được những thực tại bậc cao này. Bà nên xây dựng nền móng của bà trước khi bà muốn xây dựng ngôi nhà.

D: Điều này có lý. Tôi nghe nói nó được thực hiện bởi âm nhạc. Điều đó có đi cùng với những gì anh đã nói về âm điệu không?

P: Âm nhạc theo nghĩa âm điệu, không theo nghĩa của bài hát.

D: Những âm điệu này có thể thực hiện được với các nhạc cụ điện tử ngày nay không? Chúng có khả năng tạo ra âm điệu mà chúng tôi không thể tạo ra trước đây.

P: Đây không phải theo nghĩa âm thanh đơn giản hay những rung động thực tế. Tuy nhiên những khái niệm thực tế, những âm điệu của năng lượng tinh thần. Sự cộng hưởng năng lượng tinh thần ở duy nhất một âm điệu - khái niệm về âm điệu - là năng lượng tinh thần không phải là tiếng ngẫu nhiên, như nhiều khái niệm về âm điệu ngày nay. Nhưng năng lượng tinh thần của họ có thể được tập trung để nó hòa nhịp vào cùng một âm điệu cụ thể. Không ồn ào hay đồng đều. Mặc dù nhiều hợp âm của năng lượng tinh thần có thể nhận thức sâu hơn về khái niệm của những âm điệu tinh thần. Sao cho những âm điệu tinh thần này tạo ra một năng lượng mạnh mẽ có khả năng chia đôi Trái đất, đó là một số lượng lớn người cùng tham gia vào một nỗ lực chung. Nó sẽ giống như sự hủy diệt của Atlantis một lần nữa.

D: Liệu điều này có giống với những gì chúng ta đã được biết về cách người ngoài Trái đất di chuyển tàu vũ trụ của họ không? Thông qua sự tập trung về tinh thần.

P: Chính xác

D: Nó cùng năng lượng?

P: Nó không cùng năng lượng. Nó cùng khái niệm, nhưng được thực hiện với hình thức khác.

D: Các kim tự tháp chỉ đóng vai trò là các di tích hay chúng thích hợp với nhu cầu năng lượng hữu ích trong tự nhiên?

P: Nó là một yếu tố phản ứng tâm lý của năng lượng trên hành tinh của bà. Một phần khích lệ những người trên hành tinh của bà cố gắng nâng cao trình độ nhận thức của họ đến mức mà kim tự tháp gây được những tiếng vang thông qua hành động của chính họ. Đó là một sự khích lệ, không đơn giản về những khái niệm, mà còn về những phản ứng. Năng lượng trên hành tinh của bà được mở rộng bằng cách điều chỉnh và cố gắng hiểu khái niệm thực tế của những kim tự tháp này.

D: Có đúng là các kim tự tháp cũng là một máy phát năng lượng cho các hành tinh khác, hoặc thậm chí các thiên hà khác?

P: Chính xác. Năng lượng truyền đến hành tinh của bà được tập trung bởi cấu trúc hình học, xa hơn so với khái niệm "hòa hợp" có thể tiếp cận. Tuy nhiên, khái niệm về sự hòa hợp hay hoàn hảo của hình vuông hay thậm chí là hình khối, sự cộng hưởng của sự hòa hợp này vượt ra ngoài thực tế ba chiều. Sự thật tuyệt đối có thể đạt đến các thực tế thấp hơn, vượt ra ngoài thực tế ba chiều của họ. Sự thật này sau đó được cảm nhận ở các nơi khác trong thiên hà của họ. Các dòng chảy năng lượng đến và đi từ hành tinh của họ được định hướng hoặc đồng nhất với sự thật này. Sự thật giống như một bộ lọc phân cực. Những khái niệm phép loại suy này không đúng theo nghĩa mà họ hiểu, chúng không có cơ sở cho các mẫu số chung. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng đơn giản để  giúp bà hiểu theo nghĩa mà bà có thể nhận thức được, dĩ nhiên sự thật không đơn giản là một điều tưởng tượng. Đó là một thực tế. Sự thật chân thực hơn nhiều so với tưởng tượng, và nó có thể được sử dụng. Khái niệm sự thật, theo định nghĩa của họ, chỉ đơn giản là tưởng tượng. Trong thực tế, quy luật nhân quả mà bạn gọi là "sự thật". Sự thật này giống như một bộ lọc, hoặc thậm chí có thể là một gương phản chiếu. Nó nhiều đến mức họ có thể phản chiếu một chùm tia laze. Tia laser là ánh sáng kết hợp của một sóng dài nhất định hoặc quang phổ, phản xạ lại một tấm gương hoặc thiết bị địa chấn trên mặt trăng của bà. Sự tương tự ở đây là thiết bị phản chiếu trên mặt trăng của bà sẽ tương đương với kim tự tháp này. Và khái niệm hay dòng khái niệm của chân lý, chân lý phổ quát, phản ánh từ kim tự tháp này. Trên hành tinh của bà có gưỡng phản chiếu sự thật cao hơn, kiến thức cao hơn. Như vậy, những người sẽ hướng ánh nhìn của họ về phía hành tinh của bạn, có thể thấy sự phản ánh của sự thật này. Vì vậy, một người trên hành tinh của bà đã ở đó tại thời điểm hoặc có gương phản chiếu mức độ sự thật cao hơn này. Một lần nữa, sự thật không chỉ là sự trừu tượng đơn giản.

D: Tôi nghĩ tôi có nhiều hơn câu trả lời hơn tôi dự định. (Cười)

P: Các kim tự tháp được sử dụng làm điểm quan sát. Sự sắp xếp của các ngôi sao có thể được tính toán bằng vị trí gần nhất của ngôi sao đánh đấu hoặc ngôi sao đánh dấu của đỉnh tam giác. Một số ngôi sao cụ thể được chỉ định vai trò là "ngôi sao đánh dấu", và do đó, định vị bản thân cụ thể bởi một điểm trên kim tự tháp và nhìn lên đỉnh và từ đó hướng ra ngoài trời, người ta có thể tìm thấy ngôi sao đánh dấu hoặc vị trí của đỉnh sắp xếp với ngôi sao đánh dấu.

D: Họ đã sử dụng thông tin này để làm gì?

P: Nó cho phép lập biểu đồ của các tầng khí quyển cũng như lập bản đồ thời gian. Và do đó, ta có thể nói chính xác vị trí của một trong những sự biến chuyển của Trái đất quanh Mặt trời.

D: Tôi đang nghĩ đến những kim tự tháp ở Peru và Mexico. Các di tích được tạo bởi những hòn đá lớn. Trong thế kỷ 20, họ có khả năng dựng những hòn đá này không?

Clara: Không. Bà có. Bà không sử dụng nó.

D: (Cười thầm) Tôi đã được nghe về điều đó. Đó là sức mạnh của tâm trí mà ta không còn sử dụng sau đó.

C: Chính xác

D: Làm thế nào họ có thể tạo dựng lên những tượng đài đá lớn này?

C: Tôi hỏi bà một câu nhé. Đá này có nguồn gốc từ nơi đó?

D: Tôi nghĩ trong một số trường hợp là như vậy, nhưng trong những trường hợp khác, họ nói rằng chúng được vận chuyển từ nơi xa xôi.

C: Trên nhiều ngôi sao và hành tinh, ta đơn giản tạo ra một thứ nào đó thành hiện thực bằng năng lượng. Và đơn giản, những hòn đá được tạo ra. Nó có thể được tạo ra từ nơi này. Nhưng nếu chúng ta có khả năng tạo ra thần giao cách cảm, hoặc chỉ đơn giản hiện thực hóa bằng năng lượng thuần khiết, ta có thể vận chuyển nó từ bất kỳ nơi nào đến bất kỳ nơi khác. Nhưng các kim tự tháp vĩ đại được tạo ra hầu hết từ những thứ có nguồn gốc từ khu vực cụ thể đó. Vì vậy, nó có thể gây nhầm lẫn cho rất nhiều người, vì nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Nó đơn giản ra đời bằng cách sử dụng tâm trí, mà chúng ta không sử dụng trong ngày nay. Đơn giản bằng cách tạo, việc cắt hòn đá đó theo cách bạn muốn, cắt để phù hợp với hoa văn theo cấu trúc kiến trúc đã được chọn cho kim tự tháp đó.

D: Tôi đã thấy một số nơi các hòn đá khớp với nhau một cách hoàn hảo tuyệt đối, không có vữa hay xi măng. Và chúng thậm chí còn cong nên tất cả chúng sẽ khớp với nhau.

C: Đúng vậy. Nó được thực hiện bằng thần giao cách cảm, đơn giản bằng cách sử dụng suy nghĩ. Suy nghĩ là sự sáng tạo của mọi thứ. Đầu tiên ta bắt đầu bằng một ý nghĩ. Và trong suy nghĩ của những người đang tạo ra cấu trúc, họ thống nhất suy nghĩ đó theo cách mà mọi góc sẽ khớp hoàn toàn. Vì mọi suy nghĩ hoàn toàn phù hợp với những suy nghĩ khác. Và do đó, mọi ý nghĩ đan xen và hòa trộn vào với nhau, nó sẽ trở thành cái mới để phù hợp với một hoa văn hoặc một thiết kế mà ta chọn nó.

D: Một số người nghĩ rằng nó có thể đã được thực hiện như tia laze với máy móc.

C: Suy nghĩ được biết đến là tia laser nhanh nhất. Mỗi khối là một ý nghĩ. Vì vậy, một suy nghĩ có thể là nền tảng. Mỗi khối là một lần suy nghĩ tại một thời điểm. Và tất cả những suy nghĩ kết hợp với nhau, và ta có thể nói một suy nghĩ là một viên đá thần giao cách cảm. Và như vậy, mọi suy nghĩ là một viên đá thần giao cách cảm, hoặc một viên đá vật chất - bởi vì suy nghĩ có thể trở thành vật chất - và mỗi viên đá sau đó được đặt lên trên viên kia. Bên cạnh nhau. Tuy nhiên, các mẫu này khớp với nhau.

D: Làm thế nào chúng được vận chuyển hay xếp chồng lên nhau?

C: Bằng suy nghĩ. Vậy suy nghĩ của tôi là tạo ra hòn đá này. Tôi có thể nói, "Tôi sẽ mang viên đá này từ đây và đặt nó ở đây." Đó là một công trình xây dựng tập thể của nhiều người bằng suy nghĩ của họ. Vì vậy, suy nghĩ viên đá này để đặt ở đây của tôi là viên đá này ở đây. Ý nghĩ trở thành hiện thực. Một sinh vật sống. Một hòn đá là một sinh vật sống. Nó chỉ là một kiểu khác của khối năng lượng. Như ta thấy, nó là một khối đứng yên. Nhưng đó là tất cả không gian. Ý tôi là, đó là tất cả không gian, và tất cả là năng lượng. Vì vậy, nhóm tập thể này, với một tâm trí và một sự thống nhất, một mục tiêu và một công trình để tạo ra, đã mang những suy nghĩ này lại với nhau. Và tạo ra một cấu trúc vật lý.

D: Khi đó, sức mạnh tâm trí của nhóm mạnh hơn tâm trí cá nhân.

C: Nhiều hơn thế. Nó luôn luôn là một ý nghĩ hoặc một mục tiêu muốn đạt được.

D: Tôi luôn nghĩ nó có thể đạt được bằng lực nâng.

C: Bà có thể gọi đó là lực nâng. Bằng cách suy nghĩ của bà nâng lên, hoặc nói, "Được rồi, tôi đi đến đây và suy nghĩ của tôi sẽ đục hòn đá này. Vì vậy, tôi sẽ tạo ra nó. Tôi sẽ mang nó." Đó là một sự tương tự. Bà có thể nói, theo cách suy nghĩ tuyến tính của bà, rằng nó thực tế có thể là sự bay lên.

D: Tôi cũng nghe kể rằng nó có thể nâng lên nhờ âm thanh

C: Đó là một khả năng. Suy nghĩ nhanh hơn nhiều so với âm thanh. Suy nghĩ nhanh hơn ánh sáng.

D: Cô có nghĩ rằng con người sử dụng âm thanh vào thời gian sau đó vì họ quên cách sử dụng trí óc.

C: Đúng, đúng. Con người trở nên lệ thuộc vào tính cách của họ, và cuộc sống mỗi ngày của họ và đi vào và đi ra, đến mức họ bắt đầu tách khỏi tập thể. Đẩy họ ra khỏi nguồn. Tránh xa điều đó. Để trở nên tách biệt khỏi Tất cả Những gì Hiện có, và trở nên cá nhân hóa. Và với tư cách là một cá nhân hay bản thể, họ đã chọn tách khỏi nguồn. Và với sự tách biệt khỏi nguồn, sau đó họ bắt đầu quên sử dụng ý nghĩ. Và sau đó họ bắt đầu tìm những cách khác.

D: Vì vậy, họ có thể đã sử dụng âm thanh thời gian sau này

C: Đúng rồi

D: Có phải nhóm nguyên thủy được sử dụng nhóm suy nghĩ để xây dựng các kim tự tháp, con người không?

C: Đúng vậy. Con người tiến hóa cao hơn

D: Đây có phải là những người mà cô đã nói là những người sống sót ở Atlantis?

C: Họ từ các vì sao được mang trở lại Trái đất

D: Và họ chỉ sống ở những nơi tập trung Ai Cập, Peru và Mexico?

C: Đúng, để bắt đầu. Và sau đó con người lang thang để khám phá những vũ trụ mới, khám phá những hành tinh mới, khám phá những vùng đất mới. Và do đó, khi họ lang thang trên đất liền, họ đã tạo ra nhiều cộng đồng hơn. Và nói chung, họ có nhiều hơn một người đi cùng, vì họ muốn có bạn đồng hành, hoặc họ muốn được bảo vệ khỏi thiên nhiên hoang dã hoặc khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra ngoài kia ở những vùng đất không tên trên những ngọn đồi hoặc vùng nước.

D: Và lúc đầu họ mang kiến thức này theo bên mình. (Đúng) Nhưng họ ít nhiều cần tâm trí của nhóm để tạo ra những tượng đài lớn này. (Đúng vậy) Cô có thể cho tôi biết mục đích của kim tự tháp vĩ đại không?

C: Nó là một kho chứa kiến thức, về tất cả những gì Trái đất có. Bí ẩn về Trái đất, và sự sáng tạo của Trái đất nằm trong kim tự tháp vĩ đại.

D: Nó đang cố gắng biến nó thành một nhà lưu trữ tương tự như một trong ba ngọn tháp?

C: Nó gần giống với nhà lưu trữ. Nó sẽ không bị chuyển đổi.

D: Nhiều người nghĩ rằng có thể cung cấp lời giải cho bí ẩn qua các phép đo lường và sự định hướng.

C: Điều đó đúng, nhưng nó còn nhiều hơn thế. Con người đã mất khả năng sử dụng trí óc lớn nhất của mình. Anh ta chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số đó có sẵn. Anh ấy cần cởi mở và chấp nhận rằng không có sự giới hạn, và ngoài sự giới hạn, ta có thể vượt qua thời gian và không gian. Và ta có thể biết bí ẩn của tất cả những gì cần biết. Ta sẽ được cung cấp thêm thông tin vào một thời điểm trong tương lai, bởi vì năng lượng của các kim tự tháp đang được kích hoạt trở lại và những thay đổi mới sẽ diễn ra tại nơi đó.

D: Làm thế nào con người có thể chạm tới kiến thức chứa đựng bên trong các kim tự tháp?

C: Con người chưa sẵn sàng cho điều đó vào lúc này. Anh ấy chưa đủ cởi mở. Anh ta đang đi theo hướng rằng đó là một ngôi mộ. Anh ta không sẵn sàng chấp nhận rằng nó thực sự mang bí ẩn về sự sáng tạo của vũ trụ, và tất cả những hiểu biết về vũ trụ. Trái đất và vũ trụ, và các vì sao.

Brenda: Văn hóa của người dân các kim tự tháp có kết nối với Atlantis. Và những công trình kiến trúc bằng đá mà họ xây dựng là một phần của một số ngành khoa học của họ. Và khi Atlantis bị phá hủy, những công trình kiến trúc bằng đá này không thể hoạt động theo cách mà chúng được thiết kế, vì phần trung tâm của chúng đã bị Atlantis phá hủy.

D: Chúng dự tính hoạt động như thế nào?

B: Khái niệm gần nhất tôi có thể biết là máy tính. Chúng tương tác với nhau để người ta có thể sử dụng chúng để tính toán các thiên thể. Nhưng người ta cũng có thể sử dụng chúng để điều khiển các năng lượng vũ trụ và Trái đất như lực hấp dẫn, v.v., vì nhiều lý do khác nhau. Chúng là những thiết bị phức tạp, chúng có thể được sử dụng cho nhiều thứ. Nhưng hầu hết các khái niệm không thể được dịch sang ngôn ngữ này, bởi vì chúng là những điều mà nền văn minh của bà đã không nhận thức để làm.

D: Tôi đã được nói rằng bí mật nằm trong chính các kim tự tháp. Các con số và các phép tính.

B: Đúng vậy. Các kim tự tháp được thiết kế chính xác, đặc biệt là ba kim tự tháp lớn ở Ai Cập. Cách chúng được định vị và cách chúng được thiết kế, kích thước và mọi phép đo ở đó có thể được áp dụng, chẳng hạn như khoảng cách từ đỉnh đến đỉnh và những gì bạn có. Bất cứ thứ gì và mọi thứ bạn có thể mơ ước, bên trong nó chứa đựng tất cả các công thức toán học mà nền văn minh đã có. Và điều đó bao gồm nhiều công thức toán học mà nền văn minh của bà chưa nghĩ ra. Một vài điều sẽ được khám phá trong các kim tự tháp, bà sẽ mất một thời gian để hiểu và có thể áp dụng. Họ sẽ tìm thấy hữu dụng của nó và bà sẽ nghĩ đó là một thứ gì đó tuyệt vời. Các kim tự tháp giống như một vật chứa cô đọng tất cả các kiến thức khoa học của nền văn minh này.

D: Anh có biết nguồn điện đã chạy những gì không? Anh đã nói nó không thể hoạt động sau khi Atlantis bị chìm.

B: Trái đất chính là nguồn điện. Nhưng lý do chúng không thể hoạt động là vì chúng không còn cân bằng với nơi chúng có thể tận dụng dòng chảy của Trái đất

D: Chúng tôi được biết đó là những ngôi mộ chôn cất cho các vị vua Ai Cập.

B: Các nền văn minh mất đi kiến thức và không biết đây là những gì, đó là điều họ quan niệm rằng họ phải như thế. Và đó là câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.

Người ta đã tìm thấy những bức tranh và chữ tượng hình cho thấy việc xây dựng các kim tự tháp và những người nô lệ đang kéo đá lên những con dốc đất để đặt chúng vào vị trí. Các kim tự tháp có thể đã ở đó và những bức tranh này được vẽ vào thời điểm cổ xưa, và đây là phiên bản của con người, về cách họ nghĩ rằng chúng phải được xây dựng. Chúng cũng là một bí ẩn trong thời đại của mình như chúng ta.

D: Không có bất kỳ thi thể nào được tìm thấy trong đó.

B: Không hề có vị vua nào được chôn cất ở đó.

D: Vậy các phòng bên trong được sử dụng để làm gì?

B: Chúng được sử dụng cho những mục đích phức tạp hơn nhiều so với mục đích chôn cất. Một số trong số chúng được sử dụng để điều khiển năng lượng. Nhưng hầu hết các phòng đều có mục đích chứa nhiều phép tính và công thức toán học hơn trong các phép đo, và mối liên hệ của chúng với số đo của kim tự tháp

D:  Cô có nhìn thấy cách họ dựng những hòn đá khủng lồ không?

B: Một phần thông qua điều khiển của trọng lượng Trái đất và một phần thông qua quá trình mà bạn đã được biết về việc biến đổi từ đá thành chất lỏng.

D: Họ sử dụng các phương pháp tương tự trên Atlantis sau đó. (Đúng) Ai đó nói với tôi rằng họ nghĩ rằng họ có thể đã sử dụng âm nhạc theo một cách nào đó

B: Một trong những cách để điều khiển năng lượng có kiểm soát là họ sử dụng âm thanh

Một số đối tượng đã vô tình chạm đến kiến thức về các Kim tự tháp khi họ quay về thời gian sống ở đó

Tôi đã có một buổi thôi miên với Steve vào tháng 8 năm 2000, tại New Orleans. Anh ấy đã có một trải nghiệm kỳ lạ khi đến thăm Kim tự tháp Great ở Ai Cập vài tháng trước đó. Đây là một trong những điều anh ấy muốn tìm hiểu khi thần trí hôn mê.

Anh chưa bao giờ có ý định đến Ai Cập và cũng không muốn thăm quan các kim tự tháp. Nhưng anh và vợ anh sang Thụy Sĩ thăm họ hàng, họ đã có một bất ngờ dành cho vợ chồng anh. Họ đã sắp xếp để đưa Steve và vợ đến Ai Cập để đến thăm các kim tự tháp. Anh thực sự không muốn đi, nhưng cảm thấy vợ chồng anh không có lựa chọn. Đáng ngạc nhiên, Steve đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi họ ở đó.

Anh trở nên xa cách với vợ và người thân trong khi hướng dẫn viên của họ đang mua vé. Người Ai Cập rất chọn lọc, và đặc biệt cố gắng ngăn cản người nước ngoài. Họ chỉ cho phép 300 người mỗi ngày vào các kim tự tháp. Vì vậy, hướng dẫn viên của họ đã đứng xếp hàng và mua vé cho họ. Sau đó Steve đang tìm kiếm những người còn lại trong nhóm của mình giữa đám đông du khách trên Cao nguyên Giza, để họ có thể vào trong. Hàng trăm người đổ về, và nhiều xe buýt. Nhiều hoạt động diễn ra.

Khi anh ta đi qua cao nguyên về phía kim tự tháp, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đột nhiên nó như thể anh ta bước vào một loại thời gian nào đó. Khi anh đứng đó nhìn xung quanh, anh là người duy nhất trên cao nguyên. Anh không thể nghe thấy gì, không một âm thanh nào. Và tất cả những người và xe buýt đã hoàn toàn biến mất. Anh vẫn cảm thấy như vậy, không khác gì, nhưng khi nhìn xung quanh anh hoàn toàn chỉ có một mình. Và một cảm giác khủng khiếp đến với anh khi anh nhìn vào các kim tự tháp. Anh có một cảm xúc bất chợt dâng trào, và nó vội vã đến với anh rằng anh đã về “nhà”. Rằng đây là "nhà", và đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Anh nói rằng nó đã nhấn chìm anh hoàn toàn khi anh nhìn vào cấu trúc.

Sau đó, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường khi anh tiếp tục đi về phía các kim tự tháp. Âm thanh đột ngột trở lại với một tiếng ồn ào. Hoạt động và tất cả mọi người, xe buýt và mọi thứ đều xoay quanh anh khi anh được quay trở lại hiện tại. Khi vợ anh đặt anh giữa đám đông, cô giật mình khi thấy anh đang khóc vì xúc động. Họ tiến hành đi vào kim tự tháp, đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với anh ta. Nhưng anh không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong một phần giây đó. Thời gian dường như đứng yên, và mọi thứ thay đổi, rồi lại quay ngược trở lại.

Sau khi Steve đưa vào thần trí hôn mê sâu, chúng tôi đã trải qua một hồi quy bình thường và tôi đang nói với tiềm thức của anh ấy để tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà anh ấy yêu cầu.

D: Khi Steve đến Ai Cập và nhìn thấy các Kim tự tháp, anh đã có một trải nghiệm kỳ lạ. Anh ấy muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc đó?

S: Đó là một món quà. Anh ấy là nơi tinh thần vui nhất. Nhiều niềm vui.

D: Khi anh ấy quay trở lại trên mặt đất đó? (Vâng) Có chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy nói đó là một trải nghiệm kì lạ

S: Tâm hồn anh ấy rất vui tươi. Nó muốn thể hiện điều đó. Vì vậy, nó là một món quà cho anh ấy.

D: Anh ấy nói rằn mọi thứ khác đều biến mất

S: Đúng vậy

D: Anh ấy có thực sự đi vào một khoảng thời gian khác trong vài phút đó không?

S: Một phần. Có ý thức, không.

D: Bởi vì những người khác đã không có mặt.

S: Không phải. Đó là tiếp thêm sức mạnh để anh ấy tiếp tục.

D: Tại sao tinh thần của anh ấy vui vẻ nhất khi đứng xung quanh các kim tự tháp?

S: Nó quay trở lại một kiếp sống khác. Anh ấy đã tham gia vào việc xây dựng kim tự tháp. Anh ấy là một trong những người chính giúp xây dựng nó.

D: Anh ấy đã giúp việc xây dựng như thế nào?

S: Kỹ thuật viên vị trí của các khối đá.

D: Nó đã được thực hiện như thế nào?

S: Nhiều cách khác nhau. Anh ấy chỉ phụ trách một cách. Cách chọn từng viên đá cho từng vị trí. Đó là một khoa học rất phức tạp.

D: Nó phải khớp với nhau một cách hoàn hảo, phải không? (Đúng vậy) Nó đã được thực hiện với các công cụ nào?

S; Một vài công cụ. Một số sức mạnh tinh thần

D: Làm thế nào nó thực hiện được với sức mạnh tinh thần?

S: Các sóng não hòa nhịp với những rung động của đá

D: Như thế đồng bộ hóa?

S: Đúng vậy, thông qua âm thanh và suy nghĩ tinh thần

D: Anh ấy đã làm điều đó một mình, hay nó đã được thực hiện với những người khác?

S: Nó đã được thực hiện với những người tiến hóa cao hơn. Họ thực hiện các kỹ thuật của họ, và chúng tôi thi công.

D: Có phải những người sống ở nơi đó không?

S: Đúng, họ đã sống ở đó. Họ nhập cư ở đó.

D: Anh nói nó cũng được thực hiện với âm thanh?

S: Đúng vậy. Đó là loại âm thanh tần số cao có thể điều chỉnh cấu trúc phân tử của các khối, và cắt nó theo cách họ muốn.

D: Âm thanh đó được tạo ra bởi cái gì vậy?

S: Đúng, thỉnh thoảng

Tôi đang nghĩ đến một loại nhạc cụ

S: Nó giống như một âm thoa. Nó cũng phải được thực hiện với tâm trí. Ngoài tâm trí bà không có gì cả.

D: Anh có thấy nhạc cụ họ tạo ra âm điệu trông như thế nào không?

S: Nó dài, sáng bóng như kim loại. Nó có nhiều đoạn chỉa ra trên đó. (Biểu mặt như đang quan sát.) Và họ chạm vào viên đá với nó.

D: Hòn đá có lớn không?

S: Không, nó nhỏ, nhưng dài

D: Điều gì xảy ra khi họ chạm hòn đá vào nó?

S: Nó đôi khi sẽ bay lên. Đôi khi nó sẽ gãy. Nó rất mạnh mẽ.

D: Và nó tạo ra âm điệu khi nó chạm vào hòn đá?

S: Đúng vậy. Thỉnh thoảng bà có thể nghe thấy nó. Nó gần giống như một tia lửa.

D: Nhưng những người khác phải sử dụng trí óc của họ với nó khi một cá nhân nào đó chạm hòn đá vào nhạc cụ?

S: Đúng vậy

D: Họ có thể khuếch đại sức mạnh theo cách đó không? (Được) Anh nói những người tiến hóa cao này đã di cư đến đó. Họ di cư từ đâu đến?

S: Họ không chắc

D: Vì vậy, họ biết cách chỉ cho những người khác biết cách thực hiện

S: Đúng vậy. Nhưng ta phải có khả năng khống chế những suy nghĩ của mình. Chỉ một số người nhất định có thể làm điều đó, nếu không nó sẽ rất nguy hiểm.

D: Tại sao nó lại nguy hiểm?

S: Nó có thể giết chết ta. Tần số sẽ ảnh hưởng đến ta về mặt phân tử. Ta phải khóa tâm trí để bảo vệ bản thân khỏi nó.

D: Ta phải hướng nó ra bên ngoài? (Đúng vậy) Vì vậy, nếu ta không có những suy nghĩ đúng đắn, nó ít nhiều có thể bị phá vỡ hoặc bị trả lại?

S: Cơ bản là có

S: Vì vậy, những người có tâm trí thuần khiết hoặc những người có tâm trí ngay thẳng mới có thể điều khiển năng lượng này.

S: Đúng vậy, chỉ những người có tâm trí ngay thẳng

D: Vì vậy, người tham gia vào việc điều khiển năng lượng tâm trí ít nhiều phải có một tâm trí thuần khiết?

S: Đúng, một số ít người có thể làm được điều đấy

D: Nếu nhiều người lao động có thể sử dụng khố ý thức của tâm trí họ không? (Không) Đó phải là những người biết cách điều khiển năng lượng. (Đúng) Và nhạc cũ đã giúp điều khiển nó vào hòn đá?

S: Đúng vậy, thông qua năng lượng tinh thần

D: Và anh nói rằng họ đã mang theo nhạc cụ đó khi họ di cư

S: Đúng vậy

D: Nhưng đây là lý do khiến Steve cảm thấy xúc động khi trở lại nơi đó.

S: Đúng thế. Nó được trao cho anh ấy như một món quà để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Để trao quyền cho anh ta tiếp tục. Anh ấy có khả năng làm những việc rất quan trọng và quyền lực trong quá khứ. Và anh ta có thể sử dụng khả năng tương tự, bởi vì tâm trí anh ấy rất mạnh mẽ. Anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn làm với cuộc sống của mình, nhưng anh ta phải học qui luật.

Nhạc cụ mà Steve nhìn thấy dài khoảng một feet (1 feet (foot)=0.3048 m). Nó được làm bằng kim loại sáng bóng như gương. Răng cưa mỏng và có một viên pha lê ở tay cầm.

Vào năm 2000, một khách hàng nữ đã hồi quy đến cuộc sống nơi cô ấy là một nam Giám đốc ở Ai Cập. Cô đang đứng trên sa mạc ở rìa một thành phố lớn để xem việc xây dựng một dinh thự lớn gần đó. Anh ta mặc một bộ quần áo không phải kiểu mặc bên ngoài, chúng quá sang trọng. Anh ta có một đôi dép bằng vàng, và một chiếc vòng cổ nặng màu vàng có phù hiệu (tia sáng Mặt trời) quanh cổ. Nó rất nặng, nhưng anh vẫn quen mặc nó mặc dù nó nặng. Anh ta có một chiếc mũ đội đầu kiểu mũ bảo hiểm màu vàng với những chiếc lông vũ (tương tự như con công) mọc ra từ đỉnh của nó. Thời tiết rất nóng và khó chịu với sức nóng Mặt trời.

Anh đang than thở về tiến độ xây dựng chậm chạp. Anh ấy nói rằng mọi người đều rất mệt mỏi, quá mệt mỏi vì xây dựng tòa nhà liên tục. Tất cả là vì cái tôi của kẻ thống trị, và nó không ngừng nghỉ. Anh cho biết tòa nhà có hình dạng của một kim tự tháp, và sự liên kết không hoàn toàn đúng, và nó diễn ra rất chậm. Anh cho biết người cai trị đã xây dựng hai kim tự tháp khác, một kim tự tháp đã hoàn thành và một kim tự tháp khác gần như hoàn thành, nhưng họ đã bắt đầu từ cái thứ ba này. Anh ấy nghĩ họ nên hoàn thành những cái khác trước khi bắt đầu phần này. Người dân đã quá mệt mỏi với việc xây dựng liên tục.

Tôi hỏi chúng được xây dựng như thế nào. Anh ta cho biết cơ sở nằm dưới lòng đất với một số phòng và lối đi nhất định phải được vạch ra hoàn hảo. Phần này được thực hiện bằng lao động chân tay vì "họ" không thể tiếp xúc với Trái đất. Tất nhiên, tôi muốn biết "họ" là ai. Anh ấy nói rằng họ là những sinh vật trong tàu vũ trụ, những người đang chỉ đạo toàn bộ hoạt động. Sau khi cơ sở được xây dựng, phần còn lại của tòa nhà (trên mặt đất) được xây dựng bằng năng lượng được định hướng bởi đĩa. Tất cả người lao động tạo thành một vòng tròn liền xung quanh tòa nhà. Sau đó, năng lượng được dẫn từ tàu vũ trụ đến anh ta và những người khác, sau đó đến người lao động. Điều này tạo ra một vòng tròn năng lượng đủ để nâng những khối đá khổng lồ vào đúng vị trí. Điều quan trọng là người lao động phải trong sạch trong cơ thể (không uống rượu, v.v.) để năng lượng có thể được truyền qua cơ thể của họ. Sau đó, họ sẽ không biết gì về những gì đã xảy ra. Có thể nói, chúng chỉ được sử dụng như ống truyền.

Vấn đề duy nhất là tàu vũ trụ đôi khi xuống quá thấp. Nó thường bay lơ lửng trên đỉnh của kim tự tháp cuối cùng. Đây là vị trí mà năng lượng được hướng đến. Nhưng nếu nó xuống quá thấp, nó sẽ đẩy một số người lao động xuống đất và ném họ ra khỏi vòng tròn. Anh không biết liệu nó có gây hại cho họ hay không, nhưng vị trí của họ phải được thay thế ngay lập tức, vì vòng tròn không bị phá vỡ. Mô tả về tàu vũ trụ nghe rất giống những hình ảnh ngày nay: kim loại màu xám sáng bóng với một vòng tròn nhỏ hơn trong vòng tròn lớn hơn. Năng lượng đến từ vòng tròn nhỏ hơn. Tôi hỏi những người cư dân trông như thế nào. Anh ta nói rằng anh ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ vì họ đội một loại mũ kỳ lạ. Nó được thiết kế để ngăn con người đọc được suy nghĩ và biết được ý định của họ. Chiếc mũ kim loại dày hơn ở phía sau đầu, bởi vì anh ấy nói rằng đó là nơi xuất phát những ý nghĩ. Chiếc mũ của anh ta được cho là một bản sao của họ, mặc dù nó không sử dụng cùng một mục đích.

Mặc dù anh đổ lỗi cho việc xây dựng liên tục là do bản ngã của người cai trị, ông cho rằng đó thực sự là chương trình của các sinh vật trong tàu vũ trụ. Một chuỗi bảy kim tự tháp hoàn toàn, và chúng sẽ được xây dựng theo một hình mẫu nhất định. Việc xây dựng đã diễn ra trong thời gian dài như anh có thể nhớ, ít nhất là 50 năm. Anh than thở rằng người dân đã mệt mỏi, và nghĩ nó quá nhiều.

Mục đích cuối cùng của các kim tự tháp là hướng năng lượng vào không gian, do đó tọa độ phải đúng và tàu vũ trụ điều khiển vị trí chính xác của các hòn đá. Việc xây dựng trở nên dễ dàng hơn khi lên đến đỉnh hoặc đỉnh, vì nó nhỏ hơn và không cần nhiều đá. Sau khi việc xây dựng hoàn thành, người lao động bình thường được phép làm việc để trám một số vết nứt và khoảng trống giữa các viên đá, nhưng ngay cả việc này cũng phải được thực hiện chính xác. Anh ấy nghĩ rằng họ nên hoàn thành một cái hoàn chỉnh trước khi bắt đầu công việc khác. Các tòa nhà bình thường trong thành phố được xây dựng khác nhau và đán giá là thô sơ. Việc lao động không cần phải được thực hiện với sự chính xác căng thẳng như vậy. Việc điều khiển năng lượng để nâng những hóa đá lên quá mạnh đối với tất cả những người tham gia. Tuy nhiên, những người trên tàu vũ trụ duờng như không có bất kỳ ý định thách thức nào.

Người cai trị là một người đàn ông có hình dáng khác thường, rất cao và gầy. Anh ta phải già đi, nhưng anh ta không có dấu hiệu của tuổi tác. Người đàn ông nói rằng anh ta biết mình sẽ chết trước khi bảy kim tự tháp được hoàn thành, nhưng công việc sẽ do những người khác tiếp tục. Ông nhấn mạnh rằng những cái trong tàu vũ trụ không thể kết nối với trái đất, do đó những người lao động phải làm công việc xây dựng vật chất đó. Họ phải đứng thành một vòng tròn liền xung quanh công trường để hướng năng lượng "Trái đất", dường như đã được "thu thập" và chuyển hướng bởi tàu vũ trụ. Đây là sức mạnh giúp nâng những viên đá lên. Nó được điều hướng thông qua người lao động, sử dụng cơ thể của họ như "bộ khuếch đại". Họ sẽ không còn nhớ gì về nó sau đó. Điều đó không quan trọng, họ chỉ được sử dụng. Anh biết điều gì đang xảy ra, nhưng cũng đang được sử dụng để định hướng năng lượng. Ông cho biết các nhà toán học, chiêm tinh học và các nhà thông thái khác đã được sử dụng trong việc căn chỉnh. Nó phải chính xác, vì vậy hướng cuối cùng của năng lượng (khi hoàn thành) sẽ hướng đến các điểm thích hợp trong không gian vũ trụ. Ông là một trong số ít người biết mục đích của việc xây dựng liên tục, nhưng ông không biết nó được sử dụng như thế nào trong kết quả cuối cùng. Những sinh vật trong tàu vũ trụ mới liên lạc với kẻ thống trị

Khi tôi cố gắng đưa câu chuyện đến một đoạn kết, người phụ nữ đó đã nhảy sang một kiếp sống khác, và vì tôi đang thực hiện buổi trị liệu nên tôi đã đi theo dòng đó mà không quay lại câu chuyện. Nó có tất cả các dấu hiệu cho thấy nó đang xảy ra ở Ai Cập, nhưng có thể là Atlantis

Thật khó để nói các kim tự tháp được đề cập đến, vì rõ ràng đã có rất nhiều kim tự tháp trong thời gian đó. Một số trong chúng có thể không tồn tại đến thời đại của chúng ta. Trong một buổi thôi miên khác, một người đàn ông có mặt trong quá trình xây dựng một kim tự tháp lớn, và tham gia vào việc tính toán các phép đo. Ông chỉ ra rằng nó sẽ được sử dụng như một thiết bị liên lạc giữa Trái đất và Sirius.

Vào năm 2000, một buổi thôi miên khác đã diễn ra một bước ngoặt kỳ lạ, và mặc dù nó không liên quan đến việc xây dựng các kim tự tháp, nhưng nó dường như liên quan đến nguồn gốc của một bí ẩn khác liên quan đến Ai Cập.

Sau khi trải qua quá khứ kiếp trước với Marie, tôi đã kết nối với tiềm thức của cô ấy để đặt câu hỏi. Cô đã lập một danh sách những điều cô muốn biết. Cô ấy đã có một hình ảnh hoặc một khung cảnh nào đó xảy ra ở Ai Cập. Ít nhất cô cho rằng đó là Ai Cập. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng với một số loại thiết bị kỳ lạ.

D: Hãy cho cô ấy biết mọi thứ về những gì đã xảy ra không? Nó có thật hay chỉ là tưởng tượng?

M: Nó là thật. Những gì cô ấy thấy chỉ là một mảnh vỡ của một cỗ máy lớn hơn. Và chúng ta gọi là "máy móc", nhưng nó không giống như máy móc chúng ta biết. Nó chứa đựng một nguồn năng lượng.

D: Cô ấy đã làm gì với nó?

M: Cô ấy rất giống như một trợ lý phòng thí nghiệm. Người chỉ biết cách điều chỉnh lượng năng lượng này có thể quay trở lại dạng sống của con người để tái tạo nó. Nó thực sự mang lại sự sống cho những xác chết. Và nó đã được thử nghiệm.

D: Những thí nghiệm này có được thực hiện trên Trái đất không?

M: Họ thực hiện trên Trái đất, nhưng không phải bởi các sinh vật Trái đất. Những người biết cách làm điều này đang thử nghiệm trên một nhóm người này. Tôi không biết họ chết như thế nào.

D: Cô có biết đây là quốc gia nào hay nó có tên không?

M: Từ Targa đến

D: Marie có cảm giác đó là Ai Cập. Nhưng cô không nghĩ như vậy?

M: Có lẽ Targa là nhóm. Đó là trong cái nóng của sa mạc. Đó là một nền văn minh giống như Ai Cập, nhưng nó không phải là Ai Cập.

D: Cô nói nhiều người đã chết theo cách nào đó?

M: Chúng đều là những cơ thể cháy đen. Và chúng trông giống như xác ướp. Họ giống như dạng ta được ướp xác trong một thời gian dài

D: Ý cô là khô cạn? (Đúng) Nhưng tại sao họ lại muốn hồi sinh, tái sinh những dạng cơ thể đó?

M: Bởi vì xác sống có quá ít vào thời điểm này. Có điều gì đó đã xảy ra. Và họ cần phải tìm cách mang lại đủ người sống trên hành tinh. Để có đủ cơ thể sống và hoạt động.

D: Nhưng một cái gì đó như vậy có thể hoạt động?

M: Nó đã hoạt động

D: Họ có thể khởi động lại chúng?

M: Đúng vậy. Nhưng một thời gian mang thai, ta bỏ chúng vào một nơi giống như một cái kén. Ta dùng dạng cơ thể trở thành vật chất cốt lõi. Nó chỉ là vật chất di truyền khô cạn với xương.

D: Tôi đoán nó đã chết khá lâu rồi.

M: Đúng thế. Nhưng nó không có những chất dịch cơ thể. Và ta bọc chúng lại, và cung cấp cho chúng một khung sườn để thiết lập lại.

D: Họ phải được che phủ.

M: Tất cả đều được bọc lại. Và sau đó ta cắm ống này được kết nối với nguồn năng lượng này ở chân, trên bàn chân. Và bạn bơm nó. Nó có một âm thanh máy bơm (cô ấy tạo ra những tiếng động mạnh) giống như một tiếng tim lớn. Và bơm cho đến khi ta thấy miếng băng hết sưng. Và sau đó ta để những cơ thể được bọc này ở đó cho đến khi ta cần.

D: Vậy nó giống như ảnh động bị gián đoạn? (Đúng) Nhưng họ có thể đi lại và di chuyển khi ta cần không?

M: Tôi không biết sau đó. Tôi chỉ có thể thấy rằng công việc của tôi ở đó là bọc chúng, tái tạo năng lượng họ lại và cất giữ chúng.

D: Họ cất giữ chúng ở đâu?

M: Trên những chiếc giá

D: (Tôi thấy điều đó thật lạ.) Trên giá? (Đúng) Nhưng tôi có ấn tượng rằng một linh hồn nhập vào cơ thể thì nó không thực sự sống. Cô nghĩ sao?

M: Không, một lực sống kích hoạt hệ thống cơ thể. Nó không liên quan gì đến linh hồn.

D: Vậy nó trông giống như một sinh vật cơ học hay rô bốt hơn?

M: Ta làm cho hệ thống hoạt động, nhưng việc kích hoạt trí não và ý thức sau này.

D: Vì vậy, những người này có khả năng làm những điều này, nhưng cô chỉ là người trợ giúp ở đấy.

M: Giống như một kỹ thuật viên

D: Hãy để tôi hỏi tiềm thức của cô một câu hỏi thực sự làm tôi tò mò. Đây có thể là nơi bắt nguồn ý tưởng về xác ướp sau này ở Ai Cập? Cô có quyền tiếp cận thông tin đó không?

M: Ồ, đúng vậy. Nhưng người Ai Cập không biết. Nó gần giống như họ đã làm, có một chút ngược lại. Họ không có thiết bị. Họ đã biết trước phần sót lại của việc bọc, và cuộc sống quay trở lại và tiếp tục và tiếp tục. Họ thực sự không biết làm thế nào để hoàn nguyên. Và đó là những gì chúng tôi đã làm.

D: Thiết bị Sothis không có sẵn cho những người đến sau?

M: Đúng thế. Họ có kiến thức về du hành linh hồn và thế giới bên kia, và các vì sao trong quá trình chuyển tiếp. Nhưng họ không biết làm thế nào để thực sự đưa cơ thể vật lý trở lại.

D: Nhưng họ nhớ từ những lần cô ở đó, rằng nó có thể được thực hiện?

M: Họ biết rằng ở đâu đó, bằng cách nào đó, điều đó là có thể, bởi vì một số người giảng dạy đầu tiên của họ đã ở cùng chúng tôi. Và họ biết, nhưng họ đã đánh mất công nghệ. Họ có công nghệ khác. Họ không có thứ có thể mang lại sự sống.

D: Vì vậy, họ đã cố gắng làm cho người đó sống lại. Và họ nghĩ rằng đây là cách nó được thực hiện.

M: Tôi nghĩ rằng họ nhớ đã mở gói những thi thể mà chúng tôi sẽ mang lại sự sống khi cần. Họ biết về điều đó. Và vì vậy họ cho rằng bọc xác sẽ giữ mạng sống. Nhưng sau đó họ biết điều gì đó bị thiếu sót.

D: Thứ mà họ không có. Một thành phần, một phần kiến thức. Nhưng công nghệ và kiến thức này ban đầu đến từ đâu?

M: Không phải con người của Trái đất. Tôi lao động cho họ, nhưng tôi không phải là một trong số họ. Họ rất, rất năng suất và thông minh. Và lớn

D: Người to lớn? (Vâng) Cô có biết điều gì đã xảy ra để giết tất cả những người này không?

M: Tôi không biết. Tôi đang ở trong phòng này để làm việc.

D: Nhưng họ phải đưa những người này trở lại vì không còn đủ. Chắc nó đã giết nhiều người.

M: Vâng, một số lượng rất lớn

D: Và đây là một cách giúp con người quay trở lại nhanh chóng?

M: Hoặc cứu chủng tộc

D: Họ không thể tạo ra thêm hoặc quay lại từ đầu?

M: Rõ ràng là không. Điều này rất quan trọng, bởi vì nó tốn rất nhiều công sức và mất rất nhiều thời gian. Nhưng đó cũng là một công việc rất tâm linh.

D: Nó không chỉ để tạo ra người lao động. Đó không phải là loại động lực

M: Không, không, không, không. Đó là rất nhiều về tình yêu dành cho những sinh vật này và chủng tộc.

Đây hẳn là ký ức về một thời rất xa xưa, bởi vì nó có trước người Ai Cập. Một điều gì đó thảm khốc đã xảy ra khiến nhiều người thiệt mạng. Dân số trên Trái đất không lớn như sau này. Rõ ràng sẽ mất quá nhiều thời gian để chờ chủng tộc tự phục hồi. Có thể đây là một quá trình gián đoạn. Một cách để bảo vệ người dân và kích hoạt lại họ khi cần thiết. Cô cho biết đó là vật liệu di truyền đã được sấy khô được bọc và bảo quản. Chúng ta biết rằng ngay cả một tế bào cũng chứa tất cả thông tin di truyền để tái tạo một con người giống hệt nhau. Vì vậy, phần còn lại của các thi thể được lưu trữ cho đến khi chúng có thể được kích hoạt lại. Tôi hi vọng chúng tôi có thể nhận được thông tin đầy đủ hơn về phương pháp, nhưng cô ấy chỉ là người thực hiện theo hướng dẫn và chỉ có thể cung cấp những gì cô ấy biết. Một kết luận hợp lý khi thông tin này được truyền lại như một ký ức chủng tộc, con cháu biết rằng bằng cách nào đó, việc quấn và bảo quản các thi thể là chìa khóa để trở lại cuộc sống. Họ có thể có những ký ức hoặc truyền thuyết được truyền lại rằng những bọc này đã được sống lại hoặc được kích hoạt trở lại sau một thời gian dài. Vì nó thường xuyên xảy ra trong suốt lịch sử, họ đã có một phần kiến thức nhưng không đủ để lặp lại những gì những sinh vật cổ đại này có thể làm. Những lý do để bọc và bảo quản các thi thể có lẽ đã bị thất lạc, và nó chỉ trở thành một nghi lễ gắn liền với cuộc sống sau khi chết.

Tôi nhận được nhiều thông tin hơn về những bí ẩn của Kim tự tháp và tượng Nhân sư khi cuốn sách này được chuyển đến máy in. Thay vì trì hoãn việc xuất bản, tôi quyết định thông tin mới này sẽ được đưa vào Quyển Hai của Vũ trụ Hòa Quyện. Điều này khẳng định với tôi rằng cuộc hành trình của tôi vào những điều chưa biết vẫn đang tiếp tục. Tôi còn nhiều điều để tìm hiểu.

CHƯƠNG 8
NHỮNG BÍ ẨN CHƯA ĐƯỢC GIẢI THÍCH

Những lời giải thích trong chương này về những bí ẩn khác nhau của Trái Đất đến từ nhiều đối tượng nghiên cứu của tôi trong thời gian vài năm. Một số giải thích vẫn có vẻ mâu thuẫn. Tôi vẫn đưa toàn bộ thông tin vào cuốn này để các bạn suy nghĩ. Tôi muốn độc giả tự quyết định. Có nhiều yếu tố trong các câu chuyện dưới đây là thật, mặc dù chưa phải là toàn bộ sự thật. Vì tất cả thông tin này phụ thuộc vào người chuyển thông tin, và hiểu biết của họ về những thông tin mà họ nhận được.

NHỮNG ĐƯỜNG KẺ NAZCA Ở PERU

Phil: That is correct. What would you wish to know?

D: Anh có biết về những đường kẻ Nazca ở Peru không?

Phil: Có. Bà muốn biết thông tin gì?

D: Việc những đường kẻ này từ đâu mà có và mục đích để làm gì vẫn là một bí ẩn.

P: Đó là những thiết kế được vẽ bởi một nghệ sĩ lúc anh ta nhìn xuống hành tinh này. Anh ta muốn tô điểm thêm cho hành tinh này ở chỗ đó bằng khả năng của mình. Anh ta thao tác bằng thần giao cách cảm. Từ một con tàu, đừng nhầm với tàu vũ trụ ngoài Trái Đất, vì đây là một chiếc tàu có nguồn gốc từ Trái Đất được vận hành bằng phương tiện chống trọng lực. Người nghệ sĩ này đơn giản là bay lên một vị trí thuận tiện ở trên cao, từ đó dùng khả năng ngoại cảm của mình để vẽ những đường này. Đây chỉ đơn giản là những “nét vẽ nguệch ngoạc”.

D: Ngoài các đường kẻ còn gì nữa không nhỉ? Ở một số vùng đồng bằng cũng có những hình vẽ.

P: Vâng, chúng tôi đã từng nói đến chuyện này, con nhện, con khỉ, vân vân. Đơn giản là những nỗ lực nghệ thuật và không có ý nghĩa gì đặc biệt ngoài việc đó là tác phẩm của một người.

D: Anh ta chỉ đang giải trí?

P: Chính xác.

D: Một tác giả từng cho rằng những đường kẻ này là định vị bãi đáp của các phi hành gia cổ đại.

P: Hừm. Chúng tôi thấy ý tưởng đó thật thú vị, vì chúng tôi nhìn thấy người nghệ sĩ này, với bộ râu đen, áo choàng trắng, trên cỗ xe của anh ta. Chúng tôi đang nhìn thấy anh ấy rất rõ, đang lơ lửng trên các đường kẻ, nghĩ, dừng lại, quyết định vẽ gì tiếp theo. Nó nghiêm túc giống như anh ta đang cố gắng đánh vần “7-Up”.

D: (Cười lớn) Họ nghĩ đây là nơi mà tàu bay của các phi hành gia cổ đại cất cánh và hạ cánh.

P: Không chính xác đâu. Các con tàu ngoài Trái Đất không cần các đường kẻ đó để hướng dẫn đáp. Vì thị lực của họ khá tốt và họ có thể hạ cánh trong nháy mắt nếu là ở trên sa mạc

D: Anh có nghĩ rằng các con tàu của người ngoài Trái Đất đã đến đây vì tò mò?

P: Để xem tác phẩm này á? Có thể có.

D: Có nhiều thứ quan trọng gắn với các biểu tượng này.

P: Vâng, vì có sự hiểu nhầm. Một cách tự nhiên là nếu bị hiểu nhầm thì thường là sợ hãi hoặc nếu lớn hơn thì sẽ được tôn kính.

D: Anh có biết các bản vẽ này đã xuất hiện bao lâu không?

P: Ý bà là muốn phân định theo thời gian?

D: Vâng, nếu anh có thể.

P: Mười hai ngàn năm trăm năm (12,500).

D: Chà! Thật là một khoảng thời gian dài.

P: Không hẳn.

D: Vâng, nó dài với chúng tôi. Vậy các bản vẽ được thực hiện bởi một người sống ở khoảng thời gian đó.

P: Đúng rồi. Một con người, một sinh vật Trái Đất. Anh ta không phải người ngoài hành tinh.

D: Hẳn đó là một nền văn minh tiến bộ vì anh ta có thể sử dụng tàu bay.

P: Đúng rồi, nếu so sánh với thời đại của bà ngày nay. Về mặt đó thì là tiến bộ. Tuy nhiên, so về thuốc men và công nghệ mà bà có ngày nay thì bà sẽ được tôn vinh là thánh trong thời đó.

D: Ồ, vậy chúng tôi có những lợi thế mà chúng tôi không hề biết.

P: Chính xác.

D: Chà, có vẻ như là một thời gian quá dài, và các đường kẻ không hề có dấu hiệu xuống cấp hay …

P: Anh ta điêu khắc trên đá nên rất khó bị bào mòn bởi gió. Những tảng đá này được sắp đặt để tạo thành đường kẻ viền. Và vị trí này cũng không có nhiều mưa nữa.

D: Không có thảm họa nào xảy ra trên Trái Đất từ thời gian đó sao?

P: Chắc chắn có, nhưng không thảm họa nào có thể xóa được hình vẽ này, nếu không chúng đã biến mất rồi.

D: Tôi đã nghĩ là nếu có thảm họa trên Trái Đất, nước biển sẽ ngập lên và chôn vùi các đường kẻ này dưới nước.

P: Không có chuyện đó xảy ra.

D: Người đàn ông này và tàu bay của anh ta có liên quan gì đến Atlantis không?

P: Kiến thức giúp cho chiếc tàu bay được cũng là kiến thức được sử dụng ở Atlantis. Và anh ta thuộc dòng dõi của Atlantis. Nhưng mà là sự mở rộng của Atlantis. Đã có những lục địa khác thời đó, chắc bà đã biết, như Lemuria hay Mu.

D: Những lục địa này có tồn tại trước thời gian mà anh ta sống không?

P: Có tồn tại đồng thời. Anh ta đâu chỉ có một mình, vì đã có cả một nền văn minh ở đó vào thời điểm đó.

D: Các đường kẻ Nazca hiện đang ở đâu?

P: Không có địa điểm chính xác mà đâu đó dưới biển.

D: Cũng có những dấu vết ở bên một vách đá không quá xa bờ biển.

P: Nhiều nét vẽ nguệch ngoạc vì anh ta khá sáng tạo. Anh ta cũng đã vẽ những đường khác nhưng đã mất hết. Tuy nhiên chúng vẫn còn vì vị trí của chúng và nơi trú ấn của chúng tránh được các yếu tố môi trường. Có nhiều nghệ sĩ cũng đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc tráng lệ với thiết kế tuyệt vời bằng phương pháp này. Nhưng các công trình đã bị mất hết theo thời gian do các yếu tố môi trường.

D: Cô có biết những đường kẻ Nazca ở Peru đến từ đâu không?

Brenda: Những đường kẻ này đã lâu lắm rồi. Và không còn rõ như hồi mới vẽ nữa. Một nhóm những người ngoài hành tinh từ một số nền văn minh đã muốn đến để giúp chúng ta, quan sát loài người, nhưng họ cần một nơi để đáp các con tàu lớn của họ và sau đó dùng các con tàu nhỏ hơn để di chuyển trên bề mặt Trái Đất. Họ chọn một khu vực bỏ hoang để làm trung tâm. Và họ dùng các chùm năng lượng để vẽ những đường này trên mặt Trái Đất để định hướng, để họ biết vị trí để hạ cánh mà không phải tự mình sử dụng bất kỳ thiết bị năng lượng nào. Họ muốn hạ cánh khi các hệ thống năng lượng đã tắt và đáp xuống bằng các phương tiện trực quan, để giữ bí mật về sự xuất hiện của mình. Vì thế có những đường kẻ dài từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác kéo dài hàng dặm. Họ dùng chùm năng lượng để vẽ những đường này trong khi họ bay nhanh qua lần đầu tiên. Họ phải làm rất nhanh để không bị con người phát hiện. Hình vẽ những con vật và những thứ như vậy được thực hiện bởi các phi công khác nhau trong thời gian rảnh rỗi ngoài nhiệm vụ. Họ dùng các thiết bị năng lượng có công suất thấp để không bị các nhóm khác trên đảo Phục Sinh phát hiện. Họ quan sát các loại hình nghệ thuật khác nhau của nhiều dân tộc. Và thay vì vẽ bằng một dụng cụ cầm tay lên một văn bản gì đó chỉ để cho vui, họ dùng năng lượng gắn với thiết bị bay của họ để vẽ lên mặt đất.

D: Ồ ý cô là chỉ để vui thôi?

B: Vâng, kỹ năng bay của họ lúc đó rất cơ bản và không có gì để luyện tập cho sắc bén. Họ đều là những phi công cực kỳ khéo léo và họ muốn mài giũa các kỹ năng của mình. Giống như một nhạc công cần luyện tập mỗi ngày. Nên họ luyện tập bằng cách đó. Mà cũng là để đỡ nhàm chán nữa.

D: Vậy những hình vẽ này, con nhện, con khỉ, vân vân, không có ý nghĩa gì? (Không). Một số nhà khoa học đã dành cả đời họ để cố gắng giải mã những điều này.

B: Các phi công thời đó cũng cho rằng đó là một điểm thú vị. Họ nói, “Một ngày nào đó các nhà khoa học của những dân tộc này cũng sẽ đến đây và khám phá những thứ này. Và họ sẽ tự hỏi điều gì đã xảy ra trên Trái Đất”.

D: (Cười lớn) Tôi đã tự hỏi tại sao những đường kẻ này có thể tồn tại lâu như vậy, với tất cả những thay đổi đã xảy ra trên Trái Đất.

B: Vì họ dùng các chùm năng lượng để cắt lên bề mặt nên có khả năng tồn tại lâu dài hơn.

D: Có một bản vẽ ở trên bờ biển trông giống như một cái chĩa ba.

B: Đó là một trong những hình vẽ được họ sử dụng như một kiểu định hướng để giúp họ nhìn được. Khi tàu đi vào bầu khí quyển của Trái Đất và thấp ở mức có khả năng bị phát hiện, họ sẽ tắt hết các thiết bị năng lượng và quay vòng quanh Trái Đất một vài lần. Khi xuống đủ thấp để nhìn thấy đất liền, họ thường tiến đến gần bờ biển. Các hình vẽ trên đá sẽ giúp họ định vị đúng hướng. Họ sẽ bay theo hướng đó rồi băng qua những đường kẻ từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác để đi đúng hướng.

D: Vậy đó là nơi họ có thể hạ cánh và ẩn thân. Ý cô là vậy?

B: Vâng. Họ sẽ hạ cánh xuống giữa một cao nguyên bị bỏ hoang, nơi không có con người và không có ai khác ở đó, họ sẽ không phải lo lắng về việc bị phát hiện. Họ biết họ sẽ được an toàn. Và các con tàu luôn sẵn sàng cất cánh thay vì phải ngụy trang.

D: Có người nào trên Trái Đất vào thời điểm đó không?

B: Ồ, có! Ồ, có! Có khá nhiều người trên Trái Đất vào thời điểm đó. Một số nền văn minh đang phát triển. Và đó là lý do vì sao nhóm người ngoài hành tinh này quan sát. Vì các nền văn minh trông rất hứa hẹn, họ biết loài người có một trí tò mò và trí thông minh để có thể phát triển thành một nền văn minh công nghệ rất nhanh. Nên họ đến để quan sát và báo cáo tiến độ.

D: Một bí ẩn khác về Trái Đất mà tôi tò mò là những đường kẻ Nazca ở Peru. Anh có biêt đến chúng không?

John: Có. Anh ta đang chỉ cho tôi đây. (Trong Thư viện). Anh ta nói những đường kẻ đó chỉ được quan sát từ ngoài hành tinh. Đây cũng là một khu vực linh thiêng của người Lemuria. Đây là một phần của lục địa Lemuria. Và đây cũng là những bãi đáp nơi người ngoài hành tinh đến để giúp con người với công nghệ của họ thời đó.

D: Tôi đã không nghĩ rằng những đường kẻ này đã lâu đến vậy.

J: Một số đường kẻ được tạo ra bởi hậu duệ của người Lanuria để thu hút những vị khách ngoài Trái Đất một lần nữa.

D: Vậy trước khi có người ngoài hành tinh đến và đáp xuống thì không có những đường kẻ này?

J: Có một lịch sử lâu dài về việc họ đến và đi, đến và đi, đến và đi. Và nghệ thuật này đã được ra đời từ rất lâu. Người ngoài hành tinh đã tạo ra những đường kẻ này. Đó là lý do tại sao nhìn từ trên cao chính xác hơn từ dưới đất.

D: Mục đích của việc tạo ra những hình vẽ này để làm gì?

J: Ngời ngoài hành tinh đến khu vực này, với tư cách là du khách viếng thăm, như đi nghỉ. Bà biết đấy, “Hãy đến thăm một thế giới nguyên thủy nào”. Giống như cách mà người Mỹ hay đi du lịch đến New Guinea hay các vùng hẻo lánh của châu Úc để ở với thổ dân. Người ngoài hành tinh cũng đến thăm Trái Đất để quan sát con người và bầu khí quyển ở đây vào thời đó. Và đã có nhiều cuộc đổ bộ cho đến lúc đó tại nơi này. Đây là một phần của hành tinh nơi mà người ngoài Trái Đất được chào đón.

D: Những hình vẽ này có ý nghĩa gì không?

J: Chúng có các hình các con vật khác nhau, và thậm chí còn có một cái đại diện cho con người. Đó là tâm lý của người nguyên thủy muốn giới thiệu cho người ngoài hành tinh biết về con người và động vật của họ đang chào đón họ. Một phần những hình vẽ này được thực hiện bởi người bản xứ, và phần khác được thực hiện bởi người Lemuria. Đây là một địa điểm có tuổi không gian rất đặc biệt để những phương tiện vũ trụ hạ cánh qua hàng nghìn, hàng nghìn và hàng nghìn năm. Họ hạ cánh từ khi nó là một phần của Lemuria và giờ đây nó là một phần của lục địa Nam Mỹ. Họ đã hạ cánh và họ vẫn đang hạ cánh ở khu vực này.

D: Anh ta có cho anh thấy cách mà các hình vẽ động vật được tạo ra không? Họ dùng phương pháp gì?

J: Có một người ngoài hành tinh dùng một chùm năng lượng từ một tàu không gian. Và anh ta chỉ đạo nó từ trên mặt đất. Và đó là cách anh ta tạo ra hình vẽ.

D: Các đường thẳng hoặc các hình vẽ đều được tạo ra như vậy?

J: Các hình vẽ cũng vậy. Nhưng chúng được vẽ từ trên cao trong không khí. Có một chùm năng lượng chiếu xuống. Và có một nhóm người và người ngoài hành tinh theo dõi quá trình. Những đường kẻ sẽ đi vào Trái Đất và họ sẽ cạo chúng đi. Sau khi chúng đi được một đoạn nhất định và họ có thể chuyển nó đi bằng cách nào đấy.

D: Bí ẩn này tồn tại nhiều năm và những người mong muốn khám phá thì cho rằng những đường kẻ này là các biểu tượng vì chúng chỉ có thể nhìn thấy từ trên không. --Ngay gần bờ biển có một hình vẽ ở sườn đồi mà họ gọi là cái chạc. Nó có xuất hiện cùng thời với những cái kia không?

J: Có. Đó la để chào đón những du khách ngoài hành tinh. Giống như quần đảo Hawaii tặng quà cho mọi người đến thăm. Những người này nghĩ ra các hình vẽ này để chào đón du khách đến từ các hành tinh khác vì họ được biết đến với khả năng chữa bệnh và giúp đỡ người bản xứ. Họ cũng mang đến ngũ cốc như ngô và các thứ khác. Ban đầu các giống này được lai tạo bởi người ngoài hành tinh để giúp nuôi sống người Trái Đất. Họ giống như một đội đặc nhiệm với sứ mệnh hòa bình.

D: Có nghĩa là ngô và các ngũ cốc khác không phải là từ Trái Đất?

J: Vâng nó đã được lai tạo để hợp với Trái Đất.

D: Anh có biết bất kỳ loài thực vật nào hoặc thực phẩm nào không có nguồn gốc trên Trái Đất mà là được đưa tới không?

J: Hình như anh ấy đang chuyển tập tin. Một số cây trồng của chúng ta được lai tạo bởi người ngoài hành tinh. Anh ta nói có mía, bông, khoai tây, tất cả đều là giống lai. Đó là thực vật trên Trái Đất nhưng được người ngoài hành tinh giúp đỡ về mặt hóa học hoặc một cách nào đó. Đặc biệt họ đã giúp chúng ta phát triển cây khoai tây và ngô. Rất quan trọng. Những người ngoài hành tinh khác thì đã giúp với cây bông ở Ấn Độ và khu vực đó của thế giới. Họ đã dùng một cây có ở đó và biến đổi nó.

Khi tôi đến Peru để xem Maccu Picchu tôi đã được một thầy cúng kể rằng ngô và khoai tây là những cây trồng rất quan trọng ở Peru. Có hàng trăm giống khác nhau.

D: Tôi luôn tò mò về cây chuối, dù nó có quả, nhưng nó không mọc lên từ hạt mà từ rễ của cây.

J: Không. Chuối có từ thời Lemuria. Là một trong những loại trái cây phổ biến. Nhiều loài thực vật và động vật được lai tạo bởi những người ngoài hành tinh từ một giống bản địa trên Trái Đất.

D: Tôi tò mò về những đường kẻ Nazca. Cô có thể nói cho tôi bất cứ thứ gì về những hình vẽ này không?

Clara: (Ngừng một lúc nhưng mặt cô ấy cho thấy có điều gì đó đang xảy ra). Tôi cần đi lên và nhìn lại chúng một lần. Mục đích ban đầu của những đường kẻ này giống như những đường ley. Có một cộng đồng rộng lớn. Và những đường đặc biệt này là thứ mà những sinh vật từ các hành tinh khác sử dụng để định hướng khi đến. Để đáp xuống. Có những cộng đồng khác nhau ở những nơi có các hình vẽ này, các nơi khác nhau như các bến cảng, nơi mà họ sẽ đến và hạ cánh.

D: Vậy có những cộng đồng sống ở những khu vực đó?

C: Có. Ở nhiều nơi khác nhau. Ở các điểm cách khu vực này một chút. Nhưng thường là một bến cảng để họ có thể đến và hạ xuống. Và những hình vẽ này giống như những chỉ dẫn để họ biết đâu là những ngôi làng khác nhau, những nơi khác nhau nơi mọi người đang sinh sống. Các cộng đồng khác nhau. Và một số cộng đồng chưa bị phát hiện, như Macchu Picchu. Một số sẽ không bao giờ bị phát hiện còn một số sẽ bị phát hiện. Nhưng có một số nền văn minh từ hàng thiên niên kỷ trước vẫn chưa được tìm thấy.

D: Tại sao các hình vẽ vẫn còn mà các cộng đồng lại biến mất vĩnh viễn?

C: Đó là bởi vì cộng đồng không sống ở khu vực đồng bằng đó. Họ ở những nơi có thể ngụy trang. Có một cổng trên không, ta có thể gọi là vậy, nơi họ đến và hạ xuống từ không gian. Và khi những con tàu lớn của họ hạ xuống, các con tàu nhỏ hơn sẽ xuất hiện. Họ có thể đi đến những ngôi làng trong các con tàu nhỏ đó.

D: Tôi đang nghĩ đến hình vẽ con nhện và con khỉ --các ngôi làng không có ở đó.

C: Các ngôi làng không ở chỗ con nhện hay con khỉ mà ở một số nơi khác. Đó là cách ngụy trang để các con tàu có thể tìm thấy một nơi cụ thể chỗ con khỉ. Và từ đó họ có thể đi tìm ngôi làng. Và từ một nơi khác với chỗ con khỉ sẽ là ngôi làng khác. Một nền văn minh khác.

D: Tôi hiểu rồi. Giống như một thiết bị định bị.

C: Chính xác. Cảm ơn. Đúng.

D: Họ nghĩ rằng các tộc người cổ đại đã tạo ra những hình vẽ này và họ không biết tại sao. Vì không thể thấy những hình vẽ này từ mặt đất.

C: Chính xác. Họ chỉ có thể thấy từ trên cao. Vậy ai…(ngừng). Tôi không được phép nói gì thêm về điều này nữa. Chỉ có điều là các ngôi làng khác chưa từng được khám phá.

D: Vậy không phải những người bản địa ít học sống ở đó từ đầu. Họ không tạo ra những hình vẽ này.

C: Họ không làm. Là do một người cao hơn, thông minh hơn những người bản địa đã sống ở đó. Nhưng họ đã tương tác với người thông minh này.

D: Vậy tôi cho rằng hình vẽ này đã có từ rất lâu rồi.

C: Vâng. Lâu đời hơn người Inca rất nhiều. Xa hơn nữa, trước khi người Inca đến. Những hình vẽ này để dùng cho tương tác với người dân trong làng, vì họ đã liên lạc nhưng người dân không thể có trí thông minh như sinh vật đến từ không gian. Nhưng họ đã tương tác với một số làng. Các tàu không gian đến và đi là điều bình thường. Đây là một nơi quan trọng trên hành tinh để kết nối giữa các hành tinh. Khi họ nhìn Trái Đất nó giống như một bãi đáp lớn. Một nơi để có thể đến và không bị phát hiện. Sự tương tác về việc đi và đến. Và họ vẫn tiếp tục đến, cho dù là ngày nay.

D: Họ vẫn đến tại nơi đó?

C: Đúng rồi.

D: Tại sao bây giờ họ vẫn tới? Dân làng không còn ở đó nữa.

C: Đó là bởi vì họ đã có một mẫu của họ. Và họ vẫn không thể bị phát hiện việc đi vào hay đi ra, giống như ở một số nơi khác trên hành tinh. Vì vị trí đặc biệt ở vùng núi Peru.

D: Vậy tôi cứ giả định rằng những hình vẽ này là do người ngoài hành tinh tạo ra. (Vâng). Vì người bản xứ có lẽ sẽ không có khả năng để làm việc đó.

C: Vâng, họ không làm được.

Những phiên bản khác nhau về nguồn gốc của Những đường kẻ Nazca có lẽ hơi mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng tôi nghĩ có thể đơn giản là các phiên bản của các khoảng thời gian khác nhau kéo dài hàng ngàn năm khi có các hoạt động của cả người ngoài hành tinh và các nền văn minh sau này. Có thể mỗi câu chuyện đều liên quan ít nhiều đến nguồn gốc của những hình vẽ này.

TRUYỀN THUYẾT VỀ CÁC TRẬN LỤT

D: Người ta nói rằng mọi quốc gia trên thế giới đều có một truyền thuyết về lũ lụt.

Phil: Phần lớn thông tin từ các câu chuyện là không khác nhau và khá chính xác. Tuy nhiên không phải tất cả. Truyền thuyết về lũ lụt thực ra không chỉ đơn thuần là truyền thuyết, mà dựa trên những câu chuyện có thật. Điều này xảy ra do sự biến động của các vùng đất. Việc Atlantis bị chìm có vẻ như là một trận lụt nếu nhìn từ góc độ của vùng đất này.

D: Tôi tự hỏi liệu nó có liên quan đến Atlantis không. Nó có xảy ra cùng một thời gian không?

P: Đây là một lời giải thích về việc đã xảy ra. Đôi khi trong một số truyền thuyết thì trận lụt này chỉ đơn thuần là các vùng đất bị chìm xuống. Nhưng có một vấn đề toàn cầu thực sự xảy ra là các tảng băng tan ra ở hai cực do sự thay đổi hoặc dịch chuyển các địa cực. Khi các cực dịch chuyển, một cách tự nhiên, dẫn đến sự thay đổi từ cực này sang cực kia. Và việc này xảy ra hơn một lần.

D: Việc này có xảy ra cùng lúc với việc Atlantis bị chìm không?

P: Có. Nó đã xảy ra đồng thời. Đây chỉ đơn thuần là một trong các vấn đề rất vật lý.

D: Người ta cũng nói rằng có một điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, vì loài khủng long được tìm thấy đã chết mà vẫn còn thức ăn trong miệng chúng.

P: Chính xác. Sự thay đổi quá nhanh dẫn đến Trái Đất bị nghiêng, không phải là ngay lập tức nhưng mà cũng quá nhanh. Bầu khí quyển bị dịch chuyển, và những cơn gió và khối không khí thì vẫn đứng yên trong khi Trái Đất bên dưới thì bị nghiêng. Do đó những cơn gió mát hơn ở Bắc Cực và các khối không khí ở trên các cực lúc trước sẽ rất nhanh chóng tọa lạc tại những vùng đất có khí hậu ôn hòa, như bà có thể tưởng tượng, các khối không khí lao qua mặt đất đi kèm với những cơn gió khủng khiếp.

D: Còn các trận động đất và các hiện tượng khác thì sao (núi lửa)?

P: Chính xác. Nhiều vùng đất trước đây ở trên mặt đã bị trũng xuống và nhiều vùng đất ở dưới nước lúc trước đã được nâng lên cao.

D: Vậy toàn bộ Trái Đất bị bao phủ bởi nước? Hay đó chỉ là một phần của truyền thuyết?

P: Liên quan đến những câu chuyện này, đã có lũ lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, sẽ không chính xác nói là toàn bộ Trái Đất bị bao phủ bởi nước. Có những khu vực an toàn. Tuy nhiên, thời điểm đó không ai biết đến.

ĐẢO PHỤC SINH

D: Có một hòn đảo nhỏ tên là Đảo Phục Sinh ngoài khơi Nam Mỹ có nhiều bức tượng khổng lồ. Mọi người luôn thắc mắc về nguồn gốc của chúng.

Phil: Bà muốn một lời giải thích chăng? Những tảng đá nguyên khối được tạo ra bởi một nhóm người thuộc nền văn minh Atlantis, những người đã di cư vào thời điểm Atlantis sụp đổ. Các biểu tượng là nhìn về phía đông vì sự xuất hiện của chủng người sẽ trở lại.

D: Vì vậy mà họ xây chúng lớn như thế?

P: Kích thước vật lý thể hiện sự tôn trọng của họ đối với những người hoặc sinh vật này. Nhiều khi bản chất của con người hay dùng kích thước để tôn trọng. Có một chú ý thú vị là, một ngôi sao điện ảnh khi được chiếu lên màn ảnh rộng sẽ ngay lập tức được yêu mến và chú ý. Hiện tượng này thì ngược lại. Những người có lòng tự trọng cao mới được có tỷ lệ khổng lồ. Những người có tỷ lệ khổng lồ thì được đánh giá cao.

D: Tôi hiểu rồi. Chúng còn to hơn người thật.

P: Chính xác. Và có cả hai ý nghĩa. Đây là cách ái mộ theo kiểu hâm mộ cuồng nhiệt. Một đặc thù của loài người.

D: Tại sao các bức tượng lại được phóng đại?

P: Như một sự thể hiện về nghệ thuật, giống như các bức tranh được phóng đại để làm nổi bật một góc độ nào đó.

D: Chúng quá lớn và mọi người đã tự hỏi là làm thế nào để dựng được chúng.

P: Cùng công nghệ giống như xây dựng các kim tự tháp. Vật liệu được tạo hình hơi khác so với khối. Thời đó đã có những công cụ để dùng như công cụ đục đẽo giống ngày nay. Nhưng phương thức dịch chuyển vật liệu thì giống nhau. Đó là thần giao cách cảm được thực hiện bằng năng lượng tư duy.

Đã từng có những khối giống như chiếc mũ trên đỉnh các bức tượng. Chúng đã bị rơi ra. Chúng được làm bằng một vật liệu đá khác với các bức tượng. Tôi tự hỏi mục đích của những cái gọi là “nút thắt đầu” là gì.

P: Đó là thứ gì đó được làm cho những người sẽ ngồi trên đỉnh của những bức tượng này, để nhìn vào cùng một mặt phẳng và cùng hướng với các bức tượng. Điều này được cho rằng là để cung cấp sức mạnh hoặc một cái nhìn sâu sắc cho các linh mục, khi họ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào các bức tượng.

D: Họ ngồi nhìn ra biển, dõi theo những người khác cùng chủng tộc sẽ đến. Ý anh là vậy?

P: Họ cảm thấy rằng nếu họ làm vậy thì mọi người sẽ trở lại nhanh hơn. Năng lượng xả ra trước khi quay lại là điều cần thiết. Các bức tượng được chỉ theo hướng nhìn. Sau đó các linh mục sẽ trèo lên đỉnh tượng và ngồi trên những phiến đá hoặc các nút thắt đầu này và hướng năng lượng của họ để kéo các sinh vật này vào. Họ đã thành công nhiều lần. Các sinh vật ngoài Trái Đất đã đến thăm họ. Các con tàu sẽ đến từ hướng biển. Ánh mắt, sự khao khát, giống như một ngọn hải đăng, sẽ báo hiệu cho các sinh vật muốn giao tiếp và vì vậy họ sẽ xuất hiện.

D: Loại tàu nào đến từ phía biển?

P: Những con tàu bay trên không của người ngoài Trái Đất. Thường gọi là tàu bay, vì có nhiều loại tàu khác nhau.

D: Tôi đã nghĩ nó là một loại thuyền chứ.

P: Không phải thiết bị mà con người thường biết, vì những thứ này lơ lửng trên mặt nước.

D: Điều gì đã xảy ra đối với những người gốc Atlantis này? Họ ở lại hòn đảo không?

P: Họ bị phân tán bởi những khó khăn gian khổ và sự thay đổi của trục Trái Đất khiến khí hậu thay đổi. Người dân và dân bản xứ đã bị dạt đến các vùng khác của thế giới. Sau khi khí hậu bình thường trở lại, những người bản địa hiện nay thuộc các bộ lạc Indi đã di cư đến các hòn đảo nơi tìm thấy những tảng đá nguyên khối này trong những thế hệ sau đó.

D: Họ không hiểu mục đích của họ đúng không?

P: Không, họ nghĩ những viên đá là thần.

D: Tôi cũng nghe nói có một dạng chữ viết đã được tìm thấy. Chưa ai từng dịch được. Chữ biết này từ bộ tộc nào, những người đến đầu tiên hay những thế hệ tiếp theo?

P: Đó là chữ viết của những người tạo ra các bức tượng. Một số tài liệu đang được lưu trữ hiện nay là sách hướng dẫn cách bay lên. Những ý tưởng trừu tượng đến mức cho dù bất cứ ai đọc được cũng không thấy có tác dụng gì. Vì cần có một tập hợp đầy đủ các ý tưởng và khái niệm mà ngày nay đã không còn hiện hữu trên Trái Đất.

D: Có tổ tiên nào của người Atlantis đã ở đó và lai tạo với nhau cho đến thời hiện đại không?

P: Người Ai Cập, chủng tộc có làn da màu ô liu là dòng dõi gần nhất trong trực hệ. Những người có làn da màu ô liu là người gốc Atlantis. Họ đã rời khỏi hòn đảo vì khí hậu không còn thuận lợi cho cuộc sống của họ vào thời điểm đó. Trái Đất lúc đó là một bà già quay tự do và không ngừng nghỉ, mọi người đành di chuyển đến các khu vực khác nhau.

D: Người ngoài Trái Đất có giúp họ đi không?

P: Không có gì phải giúp cả, vì chèo thuyền trên nước là một nghệ thuật hoặc khoa học đã được kiểm chứng.

Phil nói khi anh tỉnh dậy là anh có thể nhìn thấy các linh mục đang ngồi xếp bằng trên đỉnh của các bức tượng đang xem các con tàu lượn lờ trên mặt nước.

John lại một lần nữa xuất hiện ở Thư viện trên hành tinh linh hồn, và người giám hộ hỏi anh ta có thể giúp chúng tôi tìm thông tin gì. Tôi hỏi anh ta xem có bất cứ hạn chế nào đối với những người có thể đến Thư viện. Anh ra nói rằng không có, nhưng những linh hồn có mức năng lượng thấp sẽ không đến được đó. Vì ngoài việc họ không thực sự quan tâm đặc biệt đến việc tìm kiếm kiến thức, họ thường bị đẩy lùi vì có mức năng lượng khác so với cảnh giới này.

D: Có rất nhiều điều trên Trái Đất vẫn còn là bí ẩn vì con người không thể hiểu được.

J: Đúng rồi. Có rất nhiều thứ trên thiên đường cũng là các bí ẩn đấy thôi. Anh ta nói, tư duy trí tuệ không thể luôn hiểu mọi thứ. Vì vậy theo một nghĩa nào đó ta sẽ có những hạn chế. Nhưng những người ở trạng thái siêu thức của họ, họ có thể hiểu những điều mà tư duy trí tuệ của họ không thể hiểu được. Vì vậy theo một nghĩa nào đó, nói về những hạn chế, thì đó là cách mọi thứ xảy ra.

D: Ý anh là mọi thứ sẽ rất phức tạp?

J: Vâng. Anh ta nói ta không ở mức năng lượng thích hợp. Ta không thể giao một cuốn sách đại số cho một đứa trẻ ba tuổi mới bước vào trường mầm non. Anh ta nói, ta sẽ không làm điều đó. Đó cũng là một phần của cách mà thư viện này đang hoạt động. Một đứa trẻ ba tuổi sẽ không hiểu về đại số.

D: Nhưng đôi khi họ trao cho tôi những điều mà tôi không nghĩ rằng tôi có thể hiểu được.

J: Đúng. Nhưng kiến thức để giúp bà phát triển. Để giúp bà hiểu thêm.

D: Và mở mang đầu óc.

J: Đúng, mở lòng mình ra.

D: Chà, chúng ta đang cố gắng tìm một số lời giải thích cho những bí ẩn của Trái Đất vì mọi người không hiểu được. Chúng ta có cần đi vào phòng xem không?

J: Tùy vào thông tin gì mà bà muốn thảo luận.

D: Có những bức tượng khổng lồ trên Đảo Phục Sinh. Chúng ta có thông tin về chúng không?

J: Anh ta nói có, hãy vào phòng xem (viewing room). Anh ta nói rằng đây từng là một phần của lục địa Lemuria. Và khi lục địa Lemuria bị chìm, đây là khu vực đỉnh núi thiêng. Anh ta nói rằng người Lemuria là bộ lạc nhưng có thể thể hiện các quy luật vật lý. Họ có thể làm những bức tượng này. Và củng cố chúng và di chuyển chúng bằng sức mạnh tâm linh. Và điều này được thực hiện bởi các linh mục, pháp sư và những người đứng đầu các bộ lạc khác nhau của họ. Khi sự dịch chuyển Trái Đất diễn ra, anh ta nói rằng đây là một trong những nơi còn sót lại. Các nhà khoa học hiện đại không thể xác định niên đại của chúng vì đá có từ thời nguyên thủy. Có thông tin gì đó về loại đá này, hoặc đá này đặc biệt. Tôi không có từ nào để mô tả. Các nhà địa chất nghĩa rằng họ biết tuổi của những bức tượng này nhưng thực sự thì không. Nhưng chúng là tàn tích của nền văn minh Lemuria cổ đại. Anh ấy nói rằng họ cách ta khoảng hai mươi nghìn năm.

D: Các nhà khoa học hiện đại cho rằng các bức tượng được tạc từ đá lấy từ những ngọn núi gần đó.

J: Đá được lấy từ những ngọn núi gần đó. Đúng. Nhưng chúng được tạc bởi sự tập trung của các dạng năng lượng. Đá được các hướng năng lượng làm cho dễ uốn nắn. Nên rất dễ để các công cụ đá và đá lửa tạo hình trên các tảng đá này. Giống như dùng một con dao để cắt quả bơ. Rất là dễ.

D: Họ nghĩ đá đến từ một khoảng cách khá xa so với vị trí của những bức tượng bây giờ. (Đúng). Chúng được vận chuyển bằng cách nào?

J: Vẫn là bằng phương pháp thần giao cách cảm. Đó là lý do tại sao không có dấu vết nào còn lại.

D: Một bức tượng đã bị lật đổ. (Đúng). Các bức tượng chúng ta thấy bây giờ đều quay về một hướng. Dường như chúng đều hướng ra biển, hay là chúng đã bị di chuyển.

J: Không, chúng không bị di chuyển. Anh ra đang nói là chúng hướng mặt về phía Mặt trời mọc thời điểm đó. Mặt trời mọc ở một vị trí khác so với vị trí hiện tại. Và chúng hướng về phía đó.

D: Lý do gì chúng phải nhìn về phía mặt trời mọc?

J: Có những trải nghiệm tâm linh và tôn giáo quan trọng với người dân vào thời điểm đó.

D: Những bức tượng tượng trưng cho điều gì? Chúng trông giống nhau.

J: Chúng đại diện cho linh hồn của con người. Những người bảo vệ tháp canh, có thể nói như vậy. Điều này đã được tìm kiếm trong suốt chiều dài lịch sử. Chúng là biểu hiện cho các linh hồn hộ mệnh các bộ lạc khác nhau của người Lemuria cổ đại. Có 136 bộ lạc khác nhau ở thời Lemuria cổ đại. Và chúng đại diện cho các phe phái khác nhau của các thị tộc bộ lạc này, hay có thể nói là tổ tiên của họ. Như bà nói thì họ là những người nguyên thủy nhưng họ cũng có những món quà tinh thần tuyệt vời.

D: Có vẻ như họ cũng có sức mạnh tâm linh tuyệt vời.

J: Vâng, các lãnh đạo của họ có sức mạnh tâm linh tuyệt vời.

D: Dường như các bức tượng có những nét phóng đại. Lý do là gì?

J: Vâng, có một lý do rất rõ. Đây là cách mà mọi người nhìn vào vào thời điểm đó. Con người, trong quá trình tiến hóa, đã trở nên tinh tế. Và thực tế, ta vẫn sẽ có một bước tiến xa hơi khi bước sang thời hoàng kim của Bảo Bình. Khi đó mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.

D: Và cũng có cái mà họ gọi là “nút trên” đặt trên đỉnh đầu của các bức tượng, sau đó bị rơi xuống. Và nó được làm từ một loại đá khác.

J: Vâng. Chúng đại diện cho một loại tâm linh. Họ thường để tóc theo kiểu này. Đôi khi họ nói rằng họ đang bị kéo ra khỏi vũ trụ vật chất bởi nút thắt này. (Cười lớn). Vậy đây là lý do tại sao họ có những trang trí trên tóc như vậy.

D: Chúng được làm từ một loại đá khác so với phần thân của các bức tượng.

J: Vâng, giống như tóc thì thường có màu khác so với cơ thể của bà. Có những kiểu thiết kế khác nhau mà những người này tin là sẽ giúp họ được kéo ra khỏi cơ thể. Họ tin rằng các thực thể linh hồn --không phải linh hồn họ - linh hồn con người trong vũ trụ sẽ cho phép họ đi vào cõi trung giới. Và cách để làm được điều này là kéo họ ra khỏi cơ thể. Nhưng đây là lịch sử cổ đại so với thời gian của bà hiện nay.

D: Đó là lý do tại sao các nhà khoa học rất khó hiểu. Họ nghĩ các bức tượng được làm bởi một nhóm người hiện đại hơn nhiều.

J: Những người còn sót lại từ thời Lemuria.

D: Sau đó những người khác đã đến hòn đảo này?

J: Ồ, vâng, nhiều người đã đến hòn đảo này. Và họ đã mạo phạm một số tảng đá. Họ đã ăn thịt một số đồng loại. Họ giống như những con vật thuộc cấp thấp nhất.

D: Họ không phải là những người ban đầu.

J: Không, đây không phải là những người bản xứ ở vùng này. Trên thực tế, một số tàn tích của nền văn minh Lemuria vẫn ở xung quanh đây khi bộ tộc xâm lược này đến. Và họ đã bị những người xâm lược hiếu chiến tàn bạo này ăn thịt.

D: Có còn ai sống sót không?

J: Không còn ai sống sót. Họ đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi tộc người xâm lược này. Bà thấy đấy, các vùng biển xung quanh Đảo Phục Sinh có rất nhiều động vật nhưng không dễ để hỗ trợ sự sống trên đảo. Và trên thực tế là những người trong bộ lạc hiếu chiến này đã bắt và ăn thịt những người bản địa này.

D: Vậy những bộ lạc hiếu chiến này là tổ tiên của những người đang sống ở đó hiện nay.

J: Vâng. Họ là hậu duệ của bộ tộc hiếu chiến này. Người Lemuria là những người rất tiến bộ về mặt tâm linh và tâm trí so với những con người hiện đại nhưng họ đã sống trong thời nguyên thủy. Ý tôi là, họ không có các phát minh như chúng ta ngày nay. Họ có những nơi giống như thành phố của chúng ta bây giờ, nhưng được xây dựng bằng vật liệu có thể thay thế rất dễ dàng. Giống như các sợi cọ và các loại thực vật tự nhiên.

D: Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy tàn tích của thứ mà họ khẳng định đó là chữ viết của họ, và họ không biết chúng đã tồn tại bao nhiêu năm.

J: Những tàn tích đó có từ thời người Lemuria cổ đại và được lan truyền trong con cháu của họ. Và hậu duệ cuối cùng của họ đã bị ăn thịt bởi bộ tộc xâm lược. Bà thấy đấy, những bộ lạc hung dữ kia đã nghĩ họ đang có đồ ăn ngon. Giống như họ đang ăn động vật, nhưng những người này vẫn mang theo những truyền thống cũ. Và một số nhà tiên tri của họ thậm chí đã viết về những thời kỳ trước đó. Và về sự dịch chuyển của Trái Đất xảy ra đã phá hủy nền văn minh Lemuria.

D: Vậy họ giữ lại các văn bản nhưng họ không biết ý nghĩa của chúng, đúng không?

J: Hậu duệ của người Lemuria biết ý nghĩa của chúng.

D: Nhưng những người khác…

J: Ồ, không, họ chỉ giống như động vật. Họ hiếu chiến. Các pháp sư của họ đã thu thập được linh hồn của nơi này và có thể giải nghĩa một số văn bản. Nhưng họ…Tôi không muốn nói về điều này. Họ quá hiếu chiến và quá xấu tính và họ thực sự …Tôi muốn rời đi. Anh ta cho tôi thấy những điều mà…họ chỉ là những người tồi tệ. Họ cắt tim của mọi người. Ồ, thật kinh khủng.

John nói khi anh tỉnh dậy rằng anh nhìn thấy những người này đang đuổi theo người Lemuria. Họ bắt được một người và mổ ngực của anh ta để lấy tim của anh ta. Rồi họ ăn tim của anh ta khi nó vẫn đang đập. Không khó để hiểu tại sao cảnh tượng này khiến cho anh ta nổi loạn.

D: Được rồi. Tôi không muốn anh phải nhìn vào những điều làm anh khó chịu.

J: Người giám hộ nói là cứ tiếp tục.

D: Vâng, đổi chủ đề. Hay có thể nói là chuyển màn hình. Xem một thứ gì khác. Chúng ta không cần phải nhìn vào cảnh đó nữa.

HÒM GIAO ƯỚC

D: Có nhiều điều được viết về Hòm Giao Ước trong Kinh Thánh, và có nhiều bí ẩn xung quanh nó.

Phil: Vâng, chúng tôi cũng quen thuộc với lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ đề nghị bà xem một bản thu, bản thu vô tuyến có thể phiên dịch hoặc nhận các thông điệp từ một bình diện cao hơn và chuyển tải sang một bình diện vật lý. Vì vậy thông tin đó có thể được chuyển đến những người này theo cách chính xác nhất trong việc phân luồng các kênh này. Bởi vì khi đó không có con người nào có nhận thức đủ để những thông tin này có thể truyền tải được.

D: Ý anh là họ đã nói chuyện với mọi người theo cách này?

P: Chính xác. Đó là một thông điệp thoại.

D: Kế hoạch để xây dựng cái này đến từ đâu?

P: Đó là một món quà. Các kế hoạch đã được đưa ra để thiết lập chỗ để cho nó. Những người thợ thủ công và nghệ nhân của bộ lạc đã dùng tài năng của họ để xây dựng nơi đặt, nơi trú ẩn. Tuy nhiên, bản thân bộ thu là một thiết kế được xây dựng bởi những sinh vật đang hỗ trợ quá trình tiến hóa của hành tinh vào thời điểm đó. Họ đưa ra những chỉ dẫn về nơi đặt bộ thu, hoặc căn nhà, để có thể kích hoạt mà không bị những người này nhìn thấy. Để có thể hoàn thành trong bí mật. Mọi người được chỉ cho nơi đặt Hòm Giao Ước này và sau đó nó đã được kích hoạt. Nó thu hút năng lượng từ sức mạnh vũ trụ kể cả lúc này trong hiện tại và vẫn sử dụng được. Bà có thể muốn biết bộ thu này đang ở đâu. Và lúc này không thích hợp để tiết lộ vị trí của nó. Tuy nhiên nó đang được giữ gìn ở một nơi tốt.

D: Nó vẫn còn nằm trên Trái Đất?

P: Chúng tôi sẽ không cung cấp vị trí vào lúc này.

D: Theo như Kinh Thánh của chúng tôi, nó đang trở nên nguy hiểm

P: Không đúng. Nó đã bị lạm dụng. Bản thân nó trơ ra và không có gì nguy hiểm hơn một cọng cỏ. Tuy nhiên việc sử dụng nó vì lý do chính trị hoặc bất kỳ cách diễn đạt nào sẽ phá hỏng mục đích ban đầu của nó.

D: Trong Kinh thánh có nói rằng người ta đã chết khi cố chạm vào nó. Có sức mạnh gì bên trong không?

P: Có một thứ năng lượng được sử dụng cho mục đích tốt đẹp này có thể gây ra cái chết cho một người khi tiếp xúc vì năng lượng này ở mức quá cao. Việc khẳng định rằng tiếp xúc với cái hộp dẫn đến cái chết nhằm ngăn chặn mọi người cố mở cái hộp. Và để xây dựng lớp bảo vệ xung quanh cái hộp này, để nó được kính trọng và tôn thờ.

Phần này của đoạn băng bị cắt xén rất tệ, và không thể phiên âm được. Giống như những tiếng ồn lớn đã lấp đi toàn bộ giọng nói của Phil. Ta hầu như không thể nghe được câu hỏi của tôi và câu trả lời của anh ta. Phần còn lại về câu hỏi của Hộp Giao Ước và phần đầu câu hỏi của tôi về Tam giác quỷ Bermuda đã bị chặn. Nếu còn cách nào khác, tôi vẫn muốn sử dụng phần thông tin còn thiếu này khi chúng được xử lý. Hiện nay đã có một cách khác để tách được giọng nói khỏi âm thanh nền bằng máy tính. Ở phần cuối của cuốn băng, âm thanh đột nhiên trở lại. Khi cuốn băng được lật sang mặt kia thì mọi sự vẫn bình thường. Đây là một trải nghiệm kỳ lạ vì Phil cũng để một máy ghi âm ở phía bên kia giường và cuốn băng của anh ấy cũng gặp vấn đề. Nếu có gì đó không ổn với cuốn băng, tôi nghĩ cả hai bên sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nếu là vì micro có vấn đề, tại sao khi tôi lật cuốn băng lại thì sự việc không xảy ra?

Một chuyên gia điện tử đã nói với tôi rằng việc này có thể xảy ra nếu tôi đặt máy ghi âm trên ti vi hoặc các thiết bị điện tử khác. Nhưng tôi đặt nó trên một cái bàn nhỏ cạnh giường, và không hề có thậm chí một cái radio nào ở gần. Và không giải thích được tại sao âm thanh đột nhiên trở lại. Nếu nguyên nhân là vì một loại tín hiệu điện tử nào đó thì tôi nghĩ cả hai mặt của cuốn băng sẽ bị ảnh hưởng.

Chuyện này cũng xảy ra với các đối tượng nghiên cứu khác. Đã có những chuyện kỳ lạ xảy ra với máy ghi âm của tôi giống như bị ảnh hưởng bởi năng lượng bên ngoài (ổn định, mờ dần hoặc to lên, bị tăng tốc, và chậm lại, hai giọng nói cùng lúc, vân vân.)

Với tình trạng như vậy của cuộn băng, tôi sẽ cố gắng tóm tắt lại những gì đã nói dù thường thì điều này là bất khả thi. Tuần tiếp theo khi tôi bắt đầu phiên làm việc với Phil, tôi muốn biết liệu họ có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không.

D: Lần trước khi tôi đến thăm nơi này và tôi đã hỏi nhiều câu hỏi về Hòm Giao Ước và Tam giác quỷ Bermuda, và nhận được những thông tin rất thú vị. Nhưng vì lý do nào đó thông tin đã không được ghi vào máy ghi âm. Anh có biết tại sao không?

P: Thông tin được trao cùng với một dòng xoáy năng lượng tương tự những gì mà từ ngữ mô tả được. Và nó gây ra một cơn lốc xoáy ở khu vực này, tương tự như những gì đã được mô tả. Việc này minh họa cho sức mạnh của sự đề xuất. Có những năng lượng trên hành tinh hiện nay có các đặc điểm mà chỉ cần nghĩ về chúng sẽ tạo ra suy nghĩ vật chất. Đây là bản chất của năng lượng trên hành tinh tại thời điểm này khi chúng ta chuyển sang thời đại mới của nhận thức.

D: Ý anh là hành tinh Trái Đất hay hành tinh nơi anh đang ở? (Hành tinh Ba ngọn tháp)

P: Hành tinh vật chất này, hành tinh Trái Đất. Năng lượng trên hành tinh này hiện thuộc bản chất mà một suy nghĩ là một hành động. Và do đó, đó là minh họa cho sự thận trọng trong việc sử dụng các năng lượng này. Vì họ rất sáng tạo.

D: Tôi biết máy ghi âm đang hoạt động bình thường.

P: Chính xác. Máy ghi âm đã tái tạo trung thực những gì nó nhận được. Và như bà thấy máy ghi âm của bà có nhận thức cao hơn và xa hơn những gì có thể nhận thức được bằng các giác quan của con người. Các máy móc và thiết bị được sản xuất trên hành tinh này cũng đang được nâng cao nhận thức. Mức năng lượng của nó đang được nâng lên một cách tự nhiên vì nó là của Trái Đất và là một phần của Trái Đất và từ đó cả Trái Đất sẽ ngập trong năng lượng này.

Tôi nói tôi muốn thử hỏi lại các câu tương tự. Vì tôi muốn sử dụng những thông tin đó nhưng không có cuốn băng rõ ràng thì tôi sẽ chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình.

P: Bà có thể hỏi nếu bà chọn. Hỏi thì không có gì đáng ngại.

D: Tôi tự hỏi liệu có cách nào đó để máy ghi âm của tôi không bị can thiệp nữa?

P: Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hơn vào những năng lượng đang được yêu cầu phân luồng, và hỗ trợ hạn chế những năng lượng đi qua phương tiện này. Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp tái phát tình trạng này, vì phương tiện này chịu trách nhiệm chính cho những năng lượng truyền qua. Và vì vậy, anh ta phải nhận thức được phổ năng lượng rộng lớn này và học cách giới hạn những năng lượng nào được đi qua. Đó không phải năng lượng xấu. Đó chỉ đơn giản là năng lượng đi qua, và nó đang thể hiện trên máy ghi âm của bà. Không có tổn hại vật chất nào.

D: Chỉ là máy móc có thể giữ được.

Sau đó tôi tiếp tục hỏi lại các câu hỏi về Tam giác quỷ Bermuda với hy vọng rằng lần này băng sẽ không bị nhiễu. Khi tôi chép lại đoạn băng, mọi thứ đều ổn. Làm việc với Phil trong nhiều năm, chúng tôi thỉnh thoảng có những bất thường xảy ra với máy ghi âm, nhưng không có điều gì quyết liệt như lần này.

Trong suốt những năm 1980 đến những năm 1990, tôi tiếp tục đặt các câu hỏi tương tự cho các đối tượng nghiên cứu khác khi có tình huống thích hợp để hỏi.

D: Đã có những câu chuyện cho rằng Hòm Giao Ước rất nguy hiểm. Điều đó có đúng không?

Brenda: Tất nhiên rồi! Đó là một thiết bị năng lượng.

D: Có những câu chuyện về người ta bị thương khi cố gắng chạm vào nó…

B: Đúng, nếu họ không biết cách vận hành nó và không được cách nhiệt đúng cách, họ có thể bị tổn thương.

D: Cô có biết rốt cuộc điều gì đã xảy ra với Hòm Giao Ước không?

B: Nó tồn tại nhiều thế kỷ. Khó để nói điều gì đã xảy ra bởi vì lần cuối trước khi nó biến mất, có nhiều hơn một Hòm Giao Ước. Một cái bị rơi xuống khe núi do tai nạn. Người ta đang mang nó trên đường vận chuyển và họ băng qua một cây cầu hẹp bắc qua một khe núi. Một người trong nhóm đã vô tình vấp ngã và nó bị rơi xuống đáy khe núi.

D: Đây có phải là trong các chuyến lang thang qua vùng hoang dã?

B: Sau đó. Một chiếc đã được cất giữ trong một ngôi đền qua vài thế kỷ. Và một số kẻ xâm lược đất nước đó và họ phải giấu nó đi. Cái thứ ba vẫn tồn tại, nhưng được giấu bí mật và chỉ rất ít người biết về nó.

D: Tôi không biết là có hơn một cái hộp giao ước. (Ồ, có). Có phải tất cả chúng đều xuất hiện cùng một lúc không hay những cái khác được tạo ra sau khi cái đầu tiên bị rơi xuống khe núi?

B: Họ đã tạo ra cái đầu tiên và làm thêm những cái khác trong những thế kỷ tiếp theo. Vẫn còn một cái tồn tại. Một cái ở dưới đáy của khe núi là một phần của sông băng hiện nay. Đôi khi người ta nhìn thấy nó khi băng tan. Và một cái bị che giấu trong hang động và tôi không thể biết được liệu nó có bị phát hiện chưa. Cái thứ ba vẫn tồn tại ở một kho tiền của ngân hàng tư nhân.

D: Cô có biết ở nước nào không?

B: Khó nói lắm. Một nước phương Tây với công nghệ tiên tiến.

D: Nếu ai đó đã từng nhìn thấy cái hộp trong kho tiền ngân hàng, liệu họ có biết nó là gì không?

B: Không ai có thể nhìn thấy nó bên trong kho tiền của ngân hàng vì đó là một ngân hàng tư nhân. Nó là tài sản riêng của một người cực kỳ giàu có.

TAM GIÁC BERMUDA

D: Anh có lời giải thích nào về sự biến mất của những con tàu và máy bay ở khu vực Tam giác quỷ Bermuda không?

Phil: Có nhiều sự suy đoán đã được đưa ra mà tốt nhất nên là sai lầm. Khu vực này là một vòng xoáy năng lượng, một vòng xoáy sáng tạo rất rộng lớn và mạnh mẽ của những năng lượng đó hiện nay trên hành tinh này. Hành vi thất thường này một phần là do những cỗ máy nằm sâu dưới đại dương, bị trơ và chưa hoàn toàn ngủ yên. Có thể nói là, có những dòng sông năng lượng rộng lớn đi qua hành tinh này, có đủ sức mạnh từ những cỗ máy này để tạo ra hiệu ứng dẫn đến những vụ mất tích đó. Đây chỉ đơn giản là khi đi qua một cánh cửa để đi vào một thực tế khác. Họ không bị biến mất theo nghĩa vật lý, vì họ vẫn ở đây, họ chỉ đơn giản là đang ở nơi nào đó khác. Người ta tin rằng họ đã chết một cái chết tự nhiên, nhưng họ chỉ đơn giản là đang ở trong một thực tại khác, một khung thời gian khác. Chỗ này là một khúc quanh hoặc một ngưỡng cửa, bà có thể hiểu như vậy. Những người này không bị tổn hại gì khi họ đi qua, ngoại trừ những tác động về mặt tâm lý, tinh thần và cảm xúc. Mức năng lượng vật lý của họ sẽ được nâng lên khi đi qua cửa này. Nhiều người sẽ trở thành những người có khả năng ngoại cảm và thấu thị. Nhiều người thì thấy họ ở trong một thực tế mà có những thiết bị siêu phàm. Thực tế hiển hiện của họ đã đến mức phù hợp với những người mà họ đang ở cùng. Vì thực tế ở đây có thể hoàn toàn khác nếu tâm trí được định sẵn để tin rằng điều này sẽ có thể xảy ra. Giống như họ nghĩ rằng họ chắc chắn làm được thì điều đó sẽ trở thành hiện thực. Nó chỉ đơn giản là vấn đề của niềm tin vào những gì là thực và những gì là không. Và điều đó xác định đâu là thật và đâu là giả.

D: Đã có những báo cáo về các máy bay bị cháy ngay trước khi điều này xảy ra.

P: Chính xác. Có một sự xáo trộn trong từ trường. Đây là một hiệu ứng của hiện tượng này. Từ thông này là kết quả của sự bẻ cong từ trường Trái Đất và các năng lượng khác mà con người chưa biết đến vào thời điểm này. Các công cụ hoạt động khi các trường này ở trạng thái bình thường. Tuy nhiên, khi xảy ra trạng thái bất thường, các thiết bị không còn hoạt động như chúng được thiết kế. Hay có thể nói là đối với các lĩnh vực mà chúng được thiết kế để hoạt động bình thường.

D: Họ cũng nói rằng đường chân trời trông kỳ lạ, và đôi khi, nó trông khác khi họ bay qua.

P: Nhiều thứ rõ ràng sẽ trông kỳ lạ, vì nhận thức ngày càng cao lên. Không chỉ về mặt vật lý mà là mức độ nhận thức từ bên trong. Và do đó những thứ mà trong thực tế này khá bí ấn và không nhìn thấy được thì có thể sẽ trở nên rõ ràng khi mức độ nhạn thức tăng lên bên trong và bắt đầu giải mã các thông tin nhận được, sau đó hỗ trợ tăng nhận thức cho tâm trí.

D: Có phải khúc cong này luôn tồn tại ở đó không? Nhiều người bay đến đó và rời khỏi khu vực đó, ra vào khu vực đó mà không gặp khó khăn.

P: Đúng đấy. Không phải lúc nào nó cũng ở đó. Nó thay đổi, rất thất thường.

D: Vậy những người đi qua ngưỡng cửa này họ sẽ đáp xuống ở đâu đó?

P: Chính xác. Vì vẫn có những khối lượng vật chất trong thực tế này. Họ vẫn ở trên Trái Đất. Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản là ở trong một thực tế khác, một thời điểm khác, ta có thể hiểu như vậy. Có thể nói, họ đã vượt qua mắt của cơn bão, và thấy mình ở một nơi mà họ chưa từng đến trước đây. Họ sẽ thấy mình ở một thời điểm khác của Trái Đất.

D: Anh có thể biết là họ đã đi về quá khứ hay tương tai không?

P: Thực sự không có nhiều khác biệt về điều này, nói thẳng ra là không có quá khứ hay tương lai. Đây chỉ đơn giản là một khái niệm được tạo ra bởi con người để ta có thể nhận thức được những sự kiện mà ta có thể hiểu được. Sẽ không chính xác nếu nói rằng họ đã đi vào quá khứ hay tương lai. Mà đơn giản là họ đang ở “một thời điểm khác”.

D: Tôi đã nghĩ nếu một chiếc máy bay rơi xuống đâu đó trong quá khứ sẽ khiến cho người dân thời đó khá giật mình. Rồi những người này có thể hạ cánh đâu đó hoặc những con tàu đã đi đến nơi nào đó mà ở một thời điểm khác.

P: Có lẽ nói là một mặt phẳng khác thì chính xác hơn.

D: Nhưng chắc chắn những người này phải sợ hãi lắm vì họ không trông đợi điều này.

P: Tất nhiên, không nghi ngờ gì, họ hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi sự thay đổi kịch tính này. Tuy nhiên, nhưng chúng ta có thể nhận thấy, hầu hết họ đã thích nghi khá dễ dàng và không có mong muốn quay trở lại quá khứ. Nhiều người trong số họ đã tiến rất xa vào tương lai, nơi ý thức của Chúa đang ở đó. Đó là một hiện tượng được nhiều người biết đến và quan sát, giống như chúng xảy ra ở cạnh bên. Mọi người chỉ đơn giản là biến mất ở đây, và xuất hiện ở kia. Có rất nhiều bí ẩn, cho cả hai phía, về việc những người này là ai và tại sao họ cứ tiếp tục đến đây. Và câu chuyện của họ rất tuyệt vời cho những người ở đây.

D: Chắc hẳn mọi người trong tương lai rất ngạc nhiên khi những người này đột nhiên xuất hiện.

P: Từ quan điểm trong tương lai thì không có gì nhiều để bất ngờ. Vì tương lai đã biết những điều xảy ra trong quá khứ. Chỉ đơn giản là vấn đề nhận thức rằng một người đã đi qua cánh cửa. Và rồi chào đón họ và hỗ trợ họ trong việc điều chỉnh và thích nghi với thực tế mới của họ.

D: Vậy một số họ vẫn đang sống và họ có thể đã già đi trong thời gian đó.

P: Chính xác.

D: Có cách nào để họ quay lại không?

P: Tại thời điểm này thì có vẻ không khả thi vì cánh cửa hơi nghiêng và không được kiểm soát, đơn giản là nó bị đung đưa bởi những cơn gió, có thể nói như vậy. Đơn giản là người ta cần phải ở một nơi thích hợp vào một thời điểm thích hợp và hy vọng rằng cánh cửa sẽ xoay theo cách thích hợp. Điều này đòi hỏi có kiến thức mà hiện tại không tồn tại trên hành tinh này. Họ rất có thể không muốn, có thể làm được hay không. Nhận thức của họ hiện tại giống như trẻ em đang chơi với đồ chơi. Nó cao hơn so với mặt phẳng mà chúng ta đang ở.

D: Vậy những người này được chọn để đi qua hay họ chỉ tình cờ đi qua cánh cửa?

P: Trong sơ đồ vũ trụ lớn, trong kim đồng hồ vũ trụ, có một lý do cho mọi thứ sẽ xảy ra. Và có thể nói rằng những sự kiện này xảy ra dựa trên một lý do rất xá đáng. Tuy nhiên, cũng không chính xác nếu nói đã có kế hoạch cho những việc xảy ra. Có nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống không được lên kế hoạch, nhưng lại trở nên rất thích hợp vào thời điểm đó. Chỉ đơn giản là những sự việc xảy ra phù hợp nhất tại thời điểm đó. Và vì vậy điều này xảy ra sẽ rất thích hợp cho những người này. Ví dụ có thể nói, việc này sẽ rất thích hợp để những người này có cơ hội tiến bộ. Có lẽ họ đã sẵn sàng để có bước tiến nhanh trong mặt phẳng nhận thức tiếp theo. Trong khi đó, chúng ta vẫn phải hoàn thành hóa thân vật lý này và sau đó được sinh ra một lần nữa, lớn lên trong môi trường mà họ đã tìm thấy chính họ. Những người này, có thể, không cần thiết phải xảy ra sự việc như vậy. Đơn giản là họ đã sẵn sàng về nhận thức của họ và đào tạo nhận thức bên trong để điều này xảy ra. Và họ nhận thấy mình đã ở thời điểm cần thiết.

D: Liệu có cách nào mà những người đi vào khu vực đó có thể cảnh báo về điều gì sắp xảy ra không?

P: Sẽ có nhận thức về các mặt bên trong để hướng dẫn ta. Khi một người thấy mình ở trong tình huống này thì không thể nói rằng trước đó chưa có cảnh báo gì được đưa ra bên trong anh ta.

D: Ý anh là bên trong tư duy hay gì?

P: Chính xác. Họ sẽ phải lắng nghe bản thân họ, nếu thích hợp, trong suốt cuộc đời, để hòa hợp với chính mình và hiểu rõ chính mình.

D: Vậy thực sự không có cách thức vật lý nào để nói. Họ chỉ tình cờ ở sai nơi và sai thời điểm.

P: Không hoàn toàn như vậy, vì như đã nói, cảnh báo đã được đưa ra nhưng không được chú ý.

D: Nhưng có một trường hợp các phi công được cử đi để tìm các máy bay bị mất. Họ không có lựa chọn, họ phải đi tìm máy bay.

P: Chúng ta tạo ra số phận của chính mình. Và do đó, sẽ chính xác hơn khi nói rằng những cá nhân này đã tạo nên hoàn cảnh mất tích của họ, giống như nhiều người đã chọn cái chết cho mình. Vì tất cả đều chọn cái chết cho chính mình.

Khái niệm này được nói nhiều hơn trong cuốn sách Between Death and Life (Giữa Cái chết và Sự sống) của tôi.

D: Có nhiều khúc cong này hay các trường này trên bề mặt Trái Đất không?

P: Không thể tính được bằng số. Nó là một sự cố cá biệt.

D: Trước đó anh từng nói về các máy móc dưới đại dương vẫn đang hoạt động một phần và nó là nguyên nhân gây ra những điều này.

P: Chính xác. Bà có thể hình dung một chiếc gương, một chiếc gương vĩ đại một thời, nay đã bị vỡ. Và một mảnh của chiếc gương tuyệt vời này hiện đang treo lủng lẳng trên một sợi chỉ. Và khi có cơn gió hay dòng nước nghịch với mảnh gương này, Mặt trời chiếu sáng trên cao thỉnh thoảng gặp mảnh gương, chiếu qua nó trong một thời gian ngắn, và chắc chắn, chiếu qua không khí hoặc nước. Có thể đây là một sự việc xảy ra ngẫu nhiên và không phải do con người điều khiển. Theo cách tương tự như vậy, những dòng năng lượng này đang di chuyển hoặc chơi với những tàn tích còn lại của xã hội từng rất vĩ đại này, và gây ra hiện tượng này.

D: Đó là gương thật hay anh chỉ dùng từ đồng nghĩa?

P: Đó là một sự so sánh. Vì gương có bản chất giống pha lê.

D: Lúc đầu tại sao nó lại nằm dưới đại dương?

P: Ban đầu nó không nằm dưới đại dương. Đó là thời Atlantis. Một số máy móc của lục địa vĩ đại này. Nó bị chìm trong thời kỳ sụp đổ và bây giờ đang nằm khá thoải mái và an toàn ở sâu dưới đại dương.

D: Nó đang nằm trong một tòa nhà hay thứ gì khác?

P: Nó nằm trên một cao nguyên, ở chỗ ban đầu nó được dựng lên. Toàn bộ khối đất liền đã chìm xuống và mang theo tất cả những gì nền văn minh này đã tạo ra.

D: Anh có thể tả rõ hơn trông nó như thế nào không?

P: Không cần thiết phải giải thích, vì cố gắng cũng vô ích. Đơn giản là không thể đưa ra lời giải thích nào thỏa đáng về những gì người ta nhìn thấy bằng mắt thường. Nó chỉ đơn giản là vượt quá sự hiểu biết của con người vào thời điểm này.

D: Tôi đang hình dung một tinh thể có hình dạng của một kim tự tháp. Tôi không biết như vậy có chính xác hay không.

P: Vậy chúng ta có thể nói là bà có thể dùng một sự so sánh và hình dung với tư duy bằng mắt về việc bà nhìn thấy, và góc nhìn của bà có thể khá chính xác. Chúng tôi sẽ không phán xét về điều này, vì đó là thực tế của bà, và nó như thế. Điều này, một lần nữa, là bản chất năng lượng mà một người muốn có, và nó là như vậy.

D: Nhưng anh đã nói như thể nó đã bị vỡ. Nếu điều đó là thật, mảng pha lê hoặc bất cứ thứ gì dưới đó, đã bị vỡ?

P: Vâng. Chính xác. Nó đã bị phân mảnh.

D: Tại sao lại xảy ra chuyện đó?

P: Tốt nhất có thể nói vào thời điểm này rằng đó là chủ ý, để ngăn chặn những người thèm muốn sử dụng viên pha lê này cho những mục đích thiếu thiện chí. Vì có những người chỉ mong muốn có được nguồn năng lượng to lớn cho riêng mình. Và người ta thấy rằng cần phải phân mảnh nó ra để ngăn chặn những kẻ muốn sử dụng nó cho mục đích phá hoại.

D: Vậy họ cố tình phá hủy nó?

P: Chính xác.

D: Việc này xảy ra vào khoảng thời gian xảy ra vụ sụp đổ và chìm xuống hay trước đó?

P: Cùng lúc.

D: Việc phá hủy tinh thể có gây ra vụ chìm không?

P: Có những sự việc xảy ra đồng thời do việc sử dụng không hợp lý tinh thể này, vì họ đã sử dụng những năng lượng này một cách có hại. Do đó ở một mức độ nào đó đã gây ra sự sụp đổ của lục địa. Và vì vậy có một số mối tương quan. Tuy nhiên đó không phải là một nhân quả đơn giản. Chúng là những sự cố có phần riêng biệt nhưng có liên hệ với nhau.

D: Những người đã phá hủy viên pha lê không biết có thể gây ra thảm họa như thế sao?

P: Những người này đã bị mù quáng với lòng tham và tham vọng của họ, và không để ý đến hậu quả của sự điên rồ này. Và họ tiếp tục sử dụng năng lượng này theo cách đó và sau đó phải trả giá.

D: Tôi đã nghĩ có thể họ thiếu hiểu biết và không biết điều này sẽ xảy ra.

P: Không phải hoàn toàn là sự thiếu hiểu biết. Vì đã có những người không ngừng cảnh báo về việc sử dụng những năng lượng này theo cách như vậy. Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho nỗ lực khai sáng những người có nguồn năng lượng này, khi nhận thức về việc sử dụng và sức mạnh của họ giảm sút. Tuy nhiên sự thiếu hiểu biết làm lu mờ sự giác ngộ và sự bất hòa đã lấn át sự hòa hợp.

D: Các mảnh vỡ đang ở sâu dưới đại dương?

P: Chính xác.

D: Anh có nghĩ rằng ai đó có thể tìm thấy chúng một lúc nào đó?

P: Vùng đất này sẽ tái tạo trong thời gian xảy ra biến động. Và thông tin đó được lưu trữ trong một ngôi đền cho các thế hệ tương lai khám phá và thực hiện. Người ta đã thấy rằng vùng đất này sẽ bị chìm và xa tầm với. Và kiến thức này được lưu trữ cho các thế hệ tương lai để tìm cách tiếp cận. Và vì vậy nó sẽ được trao cho những người có tính cách cao hơn và sẵn sàng cho việc sử dụng những kiến thức này.

D: Vậy bất cứ khi nào các nhà khoa học hoặc ai đó tìm thấy kiến thức này thì họ sẽ biết nó là gì?

P: Hy vọng như vậy. Tuy nhiên, đó là thứ sẽ được quyết định tại thời điểm đó.

D: Kiến thức này có ở dạng sách không? Hay bảo quản như thế nào?

P: Dạng viết, trên đá. Sẽ cần phải giải mã vì đó là ngôn ngữ của những người đã lưu trữ nó. Và vì vậy cần phải phiên âm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ quá khó. vì phần lớn kiến thức sẽ thể hiện trực quan. Sẽ có nhiều công việc và quá trình xử lý được thực hiện ở cấp độ tâm linh, hơn là các công việc đang được xử lý bằng cấp độ lý trí như hiện tại.

D: Ngôi đền vẫn còn đó hay đã bị phá hủy?

P: Đương nhiên sau khi ở dưới vài dặm dưới đáy đại dương trong nhiều ngàn năm, nó sẽ không còn ở tình trạng tốt. Tuy nhiên, nó sẽ được giữ trong một hình dạng mà bảo tồn được thông tin. Đó là những thông tin đánh giá chính xác cho tới lúc này.

D: Nhưng nó sẽ không bị phát hiện cho đến khi có biến động đất?

P: Chính xác. Và đến một thời điểm thích hợp, khi những người tìm thấy kiến thức này ở vị trí cao nhất, họ sẽ sử dụng nó phù hợp. Nó sẽ không được đưa ra cho đến lúc phù hợp.

D: Kiến thức này có chứa thông tin lịch sử về những gì đã xảy ra với Atlantis không?

P: Có. Nó chứa đựng lịch sử và những sự việc xảy ra hàng ngày của nền văn minh này qua nhiều ngàn năm nay. Và một tóm tắt về những ngày cuối dẫn đến sự sụp đổ xã hội và chìm xuống đáy sâu. Với thông tin này, những người tìm thấy nó sẽ hiểu điều gì đã xảy ra với nền văn minh.

D: Trong thời đại của Atlantis, họ dùng cái này để làm gì?

P: Đây là một nguồn năng lượng chính. Nhiều năng lượng có thể đã được truyền vào lúc đó. Một số nguồn năng lượng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tùy vào việc để làm gì. Có những năng lượng dùng cho việc chữa bệnh, năng lượng hấp dẫn, chiếu sáng, sưởi ấm, động lực. Nhiều loại năng lượng đã có sẵn như chúng ta đang có và quay trở lại hành tinh.

D: Vậy khi nó bị hỏng, vì lý do nào đó nó đã tạo ra sự bẻ cong thời gian này.

P: Đó là phản xạ hoặc truyền năng lượng ngẫu nhiên đơn giản. Chúng tôi muốn nói rằng nhiều người sống ở thời gian đó đã tái sinh một lần nữa.

D: Có nhiều bí ấn và chúng tôi đang tìm kiếm câu trả lời.

P: Thông thường người ta hỏi nhưng từ chối nghe câu trả lời. Nhiều người đặt câu hỏi nhưng không tin câu trả lời và cứ thế đặt câu hỏi cho đến khi họ tìm được câu trả lời mà họ muốn nghe.

QUÁI VẬT HỒ LOCH NESS

D: Một bí ẩn trên Trái Đất mà mọi người quan tâm là Quái vật hồ Loch Ness ở Scotland. Cô có thể cho tôi biết bất cứ thông tin nào về điều này không?

Brenda: Câu trả lời là phức tạp. Tôi đang cố gắng sắp xếp lại thông tin. Có một số sinh vật loại này trên bề mặt Trái Đất. Chúng thường sống ở các hồ nước ngọt sâu. Có một con tương tự ở hồ Siberia, được xem là sâu nhất. Những sinh vật này ở dưới đáy sau và thường không có lý do gì để trồi lên bề mặt.

D: Nó là động vật có vú hay gì?

B: Nó là một loài bò sát nước ngọt. Và nó là một loài động vật cổ xưa. Nó đã có mặt trên Trái Đất từ rất lâu. Giống một số loài côn trùng trên Trái Đất. Nó đã tiến hóa cho đến nay và không cần phải tiến hóa thêm nữa. Nên nó tồn tại như vậy qua nhiều thiên niên kỷ. Nó là một sinh vật hiền lành, vô hại, do đó có màu sắc như vậy để tự bảo vệ và người ta không làm hại nó. Nó ăn các loại thực vật thủy sinh mọc trong nước.

D: Chúng có nhiều không? Ý tôi là, chúng có sinh sôi nhanh không?

B: Chúng có sinh sôi. Chúng không sinh sôi nhiều như các loài động vật khác. Chúng đẻ trứng dưới bùn ở đáy hồ, và trứng nở ra. Trên thực tế, chúng giống như giữa loài bò sát và lưỡng cư. Chúng gần giống với bò sát hơn là lưỡng cư. Chúng chủ yếu sống trong các hồ nước mát vì chúng thích nhiệt độ mát mẻ. Và có nhiều hơn những gì mọi người biết. Họ nghĩ họ tìm thấy một con ở đây và một ở kia, nhưng còn nhiều hơn thế. Không quá nhiều nhưng một vài cộng đồng nhỏ của chúng.

D: Vậy nếu chúng không phải thú, chúng không thực sự cần đến không khí?

B: Không hẳn là cần. Vì chúng giống như loài lưỡng cư, có mang và phổi thô sơ. Vì vậy chúng có thể nổi lên trong vài phút mà không bị ngạt thở nhưng chúng cũng có thể thở dưới nước. Chúng là những sinh vật sống dưới nước. Dù đã có người nhìn thấy chúng trên cạn nhưng các sinh vật này hiếm khi rời khỏi hồ.

D: Có một trường hợp chúng có phản xạ sóng siêu âm trong nước. Sóng siêu âm giống như radar, nó phản xạ lại các vật thể lớn. Chúng đang thu thập những gì?

B: Điều đó đúng, nhưng thường thì sóng siêu âm cũng bật ra khi nước thay đổi nhiệt độ. Và nếu có một lớp nước có nhiệt độ khác, nó cũng sẽ dội lại. Và vì vậy, sẽ khôn ngoan hơn nếu ta không phụ thuộc thông tin vào một phần của các bài báo.

D: Nói cách khác, tất cả các bức ảnh và những thứ được gọi là bằng chứng kia là không đáng tin cậy.

B: Theo tiêu chuẩn của các nhà khoa học, chúng không thể được coi là đáng tin cậy.

D: Họ nói rằng chúng giống như các sinh vật thời tiền sử.

B: Đúng rồi. Như tôi nói, chúng đã bị mắc kẹt trong quá trình tiến hóa hàng thiên niên kỷ trước. Có những sinh vật khác như cá thể mà bà gọi là Quái vật Hồ Loch Ness hay một một sinh vật ở lục địa khác…Hồ Superior? Thuộc vùng hồ đó. Thêm vào đó, có một vùng thuộc hồ Baykal ở Siberia. Có những cá thể nằm rải rác, và có những sinh vật tương tự lại thích vùng nước ấm ở Lưu vực sông Amazon. Những người bản xứ ở đó có báo cáo về nó nhưng những người nắm quyền thì bác bỏ vì xem là điều mê tín.

D: Anh có thể cho tôi biết thông tin về Quái vật hồ Loch Ness ở hồ lớn ở Scotland.

Phil: Những sinh vật này bị nhốt trong đất liền, theo nghĩa là bây giờ chúng không còn nơi nào khác để đi. Chúng từng đi khắp thế giới, thì giờ đây bị tắc lại -không phải chơi chữ. Tuy nhiên, không có sinh vật nào khác có thể so sánh với loài sinh vật đặc biệt còn sót lại trong các đại dương tự do.

D: Chúng đến từ đâu? Chúng có phải là tàn tích của khủng long hay đại loại như thế?

P: Chính xác. Trong các thời đại trước có rất nhiều sinh vật này trong các đại dương trên thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian biến động và thay đổi, chỉ những ai bị mắc kẹt mới có thể sống sót vì hàm lượng muối trong các đại dương thay đổi. Và do vậy chúng và các sinh vật khác quanh chúng không thể thay đổi. Việc chúng tồn tại trong hình thái cũ cho thấy vùng nước mà chúng mắc kẹt lại không khiến chúng phải thay đổi. Chúng được phép sống trong hình hài mà chúng đã và đang tồn tại.

D: Chúng là loài lưỡng cư hay là thú?

P: Chúng giống cá heo hơn vì có đốt sống và thở bằng không khí. Tuy nhiên, chúng có vẻ ngoài giống bò sát hoặc ngoằn nghèo hơn, và không có phần phụ.

D: Nhưng nếu chúng đang sinh sôi thì chắc chúng ta phải nhìn thấy chúng thường xuyên hơn?

P: Không có mối tương quan giữa số lần xuất hiện và số lượng của chúng. Chúng tồn tại được cho đến ngày nay là nhờ vào việc sống kín đáo và không hòa nhập với thế giới còn lại. Có nhiều người tin rằng đây là tàn tích còn lại của thời tiền Cambri. Tuy nhiên, thực tế hiện tại có nhiều di sản hơn nhưng đã không được công nhận như vậy.

D: Anh nói chúng là động vật sống sót từ những biến động. Đó là thời Atlantis hay trước đó?

P: Vào thời đó có nhiều biến động trên toàn hành tinh. Trong thời gian đó, có nhiều sinh vật mất đi do sự thay đổi của khí hậu, trái ngược với sự thay đổi của địa chất. Tuy nhiên, khi nói về những sinh vật mà bà gọi là Quái vật Hồ Loch Ness này, chúng tôi có thể nói rằng sự thay đổi của cả hai đã khiến điều này xảy ra. Trong đó, các vùng biển ấm ban đầu trở nên lạnh hơn khiến cho những sinh vật sống ở đại dương chết vì thay đổi khí hậu. Tuy nhiên những sinh vật ở những khu vực cụ thể thời gian đó nhận ra rằng chúng có thể sống sót bằng cách ở gần đáy biển nơi có nước ấm hơn nhiều. Chúng đã chuyển xuống đáy biển và đã thích nghi với khí hậu lạnh một thời gian, và chúng có thể tồn tại ở vùng nước lạnh hơn trong một thời gian ngắn như ở hồ Loch Ness.

D: Vậy thảm họa Atlantis xảy ra sau thời gian này.

P: Không phải là trùng hợp như vậy. Tuy nhiên, những tai họa mà chúng ta nói đến đã xảy ra trong một khoảng thời gian rộng hơn nhiều với thảm họa của nền văn minh Atlantis. Toàn bộ viễn cảnh diễn ra theo dòng thời gian cả triệu năm thay vì một nghìn năm.

D: Tôi hiểu. Có những sinh vật này còn sót lại ở những nơi khác trên thế giới không?

P: Có nhiều sinh vật sót lại ở nhiều nơi khác trên thế giới, mà nền văn hóa của bà chưa được biết đến. Tuy nhiên, chúng được các nền văn hóa có nhận thức cao hơn biết đến. Có nhiều loài sinh vật trên hành tinh của bà mà bà chưa biết đến.

D: Có phải chúng đều là sinh vật biển không? Hay trên cạn?

P: Chúng được phân bố sao cho nhiều loài thú hơn cá. Nên bức tranh tổng thể của cái mà bà gọi là “tự nhiên” ngày nay hơi có phần sai lệch bởi người anh em tự nhiên đen tối này, mà toàn bộ chủng tộc không hề hay biết.

D: Những con vật này thường sống ở châu Phi, Nam Mỹ, những lục địa không đông dân?

P: Chúng sống trên toàn bộ hành tinh. Tuy nhiên, không thể nói là chúng tồn tại trên hành tinh, mà có lẽ là trong hành tinh.

D: Chúng có thể sống cả dưới bề mặt?

P: Chính xác.

D: Vì hầu hết thế giới, như ta đã biết, đã được khám phá. Và chúng tôi nghĩ rằng không còn gì nhiều để chúng tôi có thể tìm thấy trên bề mặt.

P: Phần lớn thế giới đã được biết thì đều đã được khám phá. Tuy nhiên, thế giới chưa được biết đến thì chưa được khám phá. Do đó chúng không thuộc về thế giới vì thế giới không biết chúng tồn tại.

D: Vậy bên dưới hành tinh có những sinh vật mà chúng ta chưa hề biết.

P: Chính xác. Có những chủng tộc và nền văn hóa tồn tại mà ta không hề hay biết như những thứ mà bà gọi là “cư dân trên bề mặt”.

D: Những người dưới lòng đất còn sót lại từ thời Atlantis? Hay họ là những chủng tộc đã có trước đó?

P: Mỗi thứ một ít. Có những người đã ở đó trước đây, và những người sau này. Tuy nhiên, họ không hoàn toàn hòa hợp với nhau. Và do vậy họ có xu hướng tránh xa nhau, và có phần không biết về nhau, vì những nhu cầu cá biệt của họ. Phạm vi tương tác thực sự giữa những người trên bề mặt và những người dưới lòng đất không phải là kiến thức phổ biến. Tuy nhiên, cũng có những người phổ biến ở mỗi nhóm nói chuyện với nhóm kia.

D: Người giám hộ của Thư viện có cho chúng ta thông tin gì về những sinh vật như Quái vật Hồ Loch Ness? Những sinh vật đó có thật không?

John: Vâng, chúng có thật. Chúng là những tàn tích của những dạng sống nguyên thủy từng tồn tại trên Trái Đất trong thời đại bò sát.

D: Ý anh là giống khủng long?

J: Đúng. Chúng là những sinh vật sống ở cả biển và trên đất liền, và thậm chí trên không, mà con người vẫn chưa khám phá ra. Chúng trú ẩn trong một số khu vực nhất định, và chúng sống rất lâu. Và chúng sinh sản.

D: Tôi đang nghĩ về một sinh vật đặc biệt, gọi là Quái vật Hồ Loch Ness.

J: Có khoảng bảy con trong hồ Loch Ness. (Cười). Và đó là những gì anh ta nói, “xe tăng”. (Cười lớn). Và chúng sinh sản theo thời gian. Chúng sống khá lâu, hàng trăm năm. Chúng không sinh sản thường xuyên. Nước lạnh đã ảnh hưởng gì đó.

D: Chúng sinh sản như thế nào?

J: Như hầu hết các loài động vật khác.

D: Ý tôi là, nó là thú hay nó đẻ trứng hay gì?

J: Chúng đẻ trứng dưới nước. Phải mất một thời gian dài, để lớn lên thành cá thể trưởng thành. Có vẻ như phải mất gần hai năm. Chúng có những kẻ thù, như cá hay các loại giống vậy, nên chúng phải canh chừng. Nhưng chúng có hang ổ bên dưới một trong những vách đá của hồ Loch Ness.

D: Chúng thở bằng không khí hay sống dưới nước hoàn toàn?

J: Chúng cơ bản là loài thủy sinh, nhưng chúng có thể nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn. Tương tự như cách cá chuồn có thể bay lên rồi lại xuống nước. Chúng có khả năng đó. Chúng cần hít thở không khí. Chúng lấy được oxy qua nước vì chúng có mang.

D: Có những chuyện bí ẩn về chúng lên đất liền. Điều đó có xảy ra không?

J: Thỉnh thoảng. Chuyện đó đã xảy ra trong quá khứ và có thể xảy ra lần nữa.

D: Cũng có những chuyện kể về việc nhìn thấy chúng quanh hồ.

J: Ồ, người ta đã nhìn thấy chúng. Chúng nổi lên khỏi hồ. Nhưng chúng tránh để bị bắt vì có khả năng trực quan và bản năng nhạy cảm.

D: Có những chuyện về việc nhìn thấy hình ảnh của chúng trên sóng siêu âm. Việc đó có thật sự xảy ra không?

J: Có. Chúng đang tồn tại. Có bảy con đang sống ở hồ Loch Ness lúc này, ở một cái hang bên dưới mặt nước phía sườn núi. Chúng bắt cá, và chúng rất to.

D: Vâng. Một số người đã chụp được ảnh của chúng khi chúng nổi lên mặt nước. Có nơi nào khác mà chúng sống rất đông đúc không?

J: Có hai hoặc ba cái hồ ở châu Phi. Từng có 12 con ở đó. Có hai nơi nữa ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, ở một hồ nước bên ngoài Sông Amazon. Và ở Đông Nam Á có bốn con sống ở các dòng sông.

D: Những sinh vật này có nguy hiểm không?

J: Ở một mức độ nào đó thì không, chúng không nguy hiểm. Nhưng chúng ăn cá và có thể nhầm một người nào đó với con cá. Đặc biệt với những loại cá lớn.

D: Anh cũng nói rằng có những sinh vật khác sống sót từ khoảng thời gian này?

J: Vâng. Không phải tất cả đều giống Quái vật Hồ Loch Ness. Chúng thuộc dạng bò sát. Một số trông giống như những con thằn lằn khổng lồ.

D: Anh nói là có nhiều loại đất?

J: Không, hầu hết chúng là thủy sinh. Chúng sống trong các đáy sông, đáy hồ và hang động.

D: Anh nói đây là các tàn tích, sống sót từ kỷ nguyên khủng long.

J: Kỷ nguyên bò sát.

D: Có sinh vật nào sống sót mà sống phần lớn trên cạn và không phải thủy sinh không?

J: Những loài này đã biến đổi thành những loài sinh học tiến hóa hiện đại. Chúng hầu hết là các loài thủy sinh sống sót từ thời kỳ này. Có một loài trong không khí mà bà chưa phát hiện ra. Thông tin đó sẽ được tìm thấy trong tương lai gần. Giống như, “Đừng hỏi thêm cho đến khi hồ sơ được mở”. (Cười).

D: Nếu nó ở trên không trung tại sao chúng tôi chưa thấy nó.

J: Vì nó có thể làm cho nó gần như vô hình. Đó là lý do.

D: Sao nó có thể làm được?

J: (Anh ta cười). Tôi không biết. Hồ sơ này chưa được mở. Và anh ta nói nhiều thông tin sẽ được gợi mở trong tương lai. Và có một sinh vật trên cạn trong rừng châu Phi. Một loài khác trên cạn sẽ được tìm thấy ở dãy Andes. Anh ta nói rằng điều này sẽ kích thích trí tò mò của bà, nhưng anh ta không thể nói thêm về điều này được nữa vì hồ sơ này chưa được mở và vẫn đang được lưu trữ.

YETI HAY NGƯỜI TUYẾT

Brenda: Có những sinh vật khác bị mắc kẹt trong tiến hóa. Những sinh vật này được gọi bằng nhiều cái tên. Có nhiều tên trong ngôn ngữ của bà cho sinh vật này, khó để chọn ra tên phù hợp nhất cho nó: Yeti, Sasquatch, Chân to, Người tuyết. Điều đó có thể hiểu được, vì sinh vật này rất phổ biến. Bất kỳ khu vực miền núi nào có những dãy tuyết phủ đều có sinh vật này sinh sống. Và sinh vật này cực kỳ nhút nhát và sợ hãi con người. Tâm lý của nó nhạy cảm ở chỗ nó có thể cảm nhận được sinh vật khác từ một khoảng cách rất xa. Thông thường chúng sẽ ẩn nấp bất cứ khi nào cảm nhận được những sinh vật khác. Điều này liên quan đến con người theo một cách nào đó. Chúng gióng như những đứa em nhỏ của con người. Chúng đang phát triển trí thông minh và hành tinh này có cách cho hơn một loài có trí thông minh, nếu loài thông minh hiện đang chiếm ưu thế cho phép điều đó. Và điều này sẽ khiến cho hành tinh phong phú hơn, và cũng là cho cộng đồng thiên hà.

D: Sinh vật đó đến từ đâu? Chúng có phải là loài bản địa trên hành tinh này không?

B: Vâng. Khi những người cổ đại đang giúp đỡ các loài phát triển trên hành tinh này, họ đã tạo ra một loài thông minh ngày nay là con người. Trong khi loài này đang phát triển, họ đã rất thất vọng với xu hướng bạo lực. Và họ nhận thấy rằng một loài phát triển song song cũng có thể hứa hẹn phát triển thành một loại thông minh nhưng không có đặc điểm bạo lực. Và vì vậy họ cũng đã phát triển loài đó. Khi loài này phát huy hết tiềm năng, họ sẽ thông minh như con người, nhưng theo những cách khác nhau. Và cả hai loài sẽ phải điều chỉnh rất nhiều để sống với nhau. Bởi vì loài này không có tính bạo lực như ở con người, và vì vậy họ cực kỳ nhạy cảm và nhút nhát.

D: Nhưng họ có mất nhiều thời gian hơn để phát triển loài này so với con người?

B: Không, chỉ là vì họ bắt đầu sau.

D: Chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về bạo lực của họ.

B: Thông thường đó là cách chúng cố làm mọi người sợ hãi để chúng có thể chạy trốn, bởi vì chúng chỉ muốn được yên thân. Cho đến thời điểm hiện tại của quá trình phát triển, họ không mất nhiều thời gian hơn để phát triển so với con người. Có khả năng sự phát triển của họ chậm lại để đảm bảo rằng những đặc điểm bạo lực không xâm nhập vào. Nhưng một số người khác nói rằng có thể họ cần một vài đặc điểm bạo lực để cung cấp năng lượng cần thiết cho họ để tồn tại trong nghịch cảnh. Vì tính cách bạo lực trong con người đã giúp con người sống sót qua nhiều loại nghịch cảnh từ lúc ta có trí thông minh.

D: Cũng không hẳn là tốt khi có tính cách tiêu cực hoàn toàn.

B: Chính xác.

D: Cái cách mà loài người đang mở rộng và phát triển thêm các vùng đất, có xâm phạm đến lãnh thổ của họ không?

B: Có, và đã trải qua một thời gian. Đó là lý do tại sao tôi đã tuyên bố, “Nếu con người cho phép họ phát triển, họ sẽ phát triển”. Nhưng họ đang ẩn náu rất tốt. Họ sống trên khắp các hành tinh. Họ ở trên những ngọn núi xa xôi rất cao, cũng như sâu trong các khu rừng mưa nhiệt đới của hành tinh. Họ đã thích nghi với các khí hậu và độ cao khác nhau, họ thích sống ở những khu biệt lập.

D: Chà, mọi người sợ những gì họ không hiểu, đó là một trong những đặc điểm của chúng tôi.

D: Chúng tôi đã nghe về những sinh vật gọi là Sasquatch hay Yeti? Anh ta có biết tôi đang nói đến điều gì không? Người Tuyết, những sinh vật kiểu đó? Chúng được biết đến với nhiều cái tên khác nhau.

John: Anh ta nói, có, họ có tồn tại.

D: Có phải chúng là cùng một loại động vật nhưng được tìm thấy ở các phần khác của thế giới không?

J: Không, họ không phải động vật. Anh ta nói chúng đã tiến hóa thành sinh vật như bà.

D: Anh ta có thể cho chúng ta một số thông tin về chúng?

J: Anh ta nói chúng rất hiền lành, có tâm linh bởi vì họ có cảm giác với các linh hồn tự nhiên. Đó là lý do tại sao họ gần như vô hình. Họ có sức mạnh để làm cho bản thân hòa vào khung cảnh và môi trường xung quanh. Họ không chủ động tìm kiếm con người vì họ sợ. Linh hồn của họ đã nói với họ rằng con người đã đi lạc hướng trên hành tinh này và sử dụng sai lệch tài nguyên của họ. Nên họ tránh xa con người. Nhưng họ thích thức ăn của con người.

D: Vậy những người được tìm thấy ở nhiều phần khác của thế giới cũng cùng loài?

J: Vâng. Họ là những người nguyên thủy sống sót từ sau trận đại hồng thủy Lemuria.

D: Từ những mô tả hiện nay thì họ có vẻ rất thú tính.

J: Chúng ta cũng từng có thời như vậy. (Cười).

D: Vậy chúng vẫn chưa tiến hóa hết. Chúng cũng có cùng loại cơ thể?

J: Họ đã tiến hóa đến một mức độ nào đó. Nhưng họ đã tiến hóa nhiều hơn về mặt nhận thức tâm linh và ý thức hơn là thể chất. Anh ta nói họ là một chủng tộc được bảo vệ, một nhóm thiểu số được bảo vệ, có thể nói vậy. Vì họ hòa hợp với các dạng sống thấp hơn.

D: Họ được ai bảo vệ?

J: Các linh hồn tự nhiên.

D: Từ những mô tả mà chúng tôi đã có, họ dường như không nói được như chúng tôi.

J: Họ có giao tiếp thần giao cách cảm. Thứ gì đó mà con người phải dùng lời nói. Vì vậy họ không lạc hậu như bà nghĩ. Họ tạo ra âm thanh và tiếng động như con vật. Nhưng họ có năng lực ngoại cảm mạnh hơn nhiều so với khả năng của con người hiện nay. Thành thật mà nói, giao tiếp bằng lời nói là điều hạn chế nhất. Mỗi từ riêng lẻ mà chúng ta nói với người khác sẽ được hiểu một cách khác theo hệ quy chiếu của người đó về ý nghĩa của từ đó. Vì vậy trên thực tế, chúng ta có thể đang nói về một điều và người nhận thông tin lại có thể nhận được một bức tranh hoàn toàn khác, dựa trên định nghĩa hoặc trải nghiệm của họ về một từ. Khi ta có thể dùng thần giao cách cảm, ta đang truyền đạt chính xác những gì ta nghĩ. Nó rộng hơn rất, rất nhiều so với lời nói. Con người chúng ta bị giới hạn trong giọng nói. Vì vậy, chúng ta có một trở ngại rất lớn cần vượt qua.

D: Nhiều người nghĩ là chúng rất bạo lực.

J: Không, anh ta nói về cơ bản họ không bạo lực, nhưng có những đặc điểm thú tính. Họ sợ con người. Họ chọn môi trường tình cảm. Họ có thể đọc linh khí của con người hoặc môi trường xung quanh bằng trực giác hoặc ngoại cảm. Nếu họ cảm thấy mình bị xâm phạm, sẽ gây ra phản ứng tiêu cực. Hoặc nếu họ đang bị dồn vào đường cùng. Và hầu hết, dù họ là người hay là thú, không ai thích bị dồn vào đường cùng.

D: Họ ăn gì?

J: Họ ăn nhiều loại quả và hạt. Cá. Họ ăn các loại cá. (Anh ta làm bộ mặt khó chịu và tôi cười). Họ ăn rất đơn giản. Họ cũng thích những thứ như bướm và côn trùng nữa.

D: Chúng tôi còn nghe những chuyện như họ đột nhập vào chuồng gà của con người và những thứ tương tự.

J: Vâng. Họ ăn các dạng sống nhỏ hơn. Họ ăn gà. Họ cũng ăn chuột nữa. (Lần nữa anh ta lại biểu cảm sự khó chịu và tôi lại cười). Các loài gặm nhấm. Chó trên đồi. Nhưng họ không ăn động vật ăn thịt. Họ chỉ ăn động vật ăn cỏ.

D: Tôi sẽ nghĩ nếu ai đó đủ tiến hóa để có sức mạnh tinh thần thì họ sẽ không…những điều trên có vẻ nguyên thủy đối với tôi.

J: Đừng phán xét. (Anh ta vẫy ngón tay về phía tôi). Người giám hộ đang nói, “Đừng phán xét! Họ tiến hóa hơn chúng ta trong những điều mà chúng ta không thể hiểu đượ”". Vì họ hòa hợp với Trái Đất và năng lượng của Trái Đất và các linh hồn tự nhiên, và họ có thần giao cách cảm. Đó là lý do tại sao họ có thể tránh con người. Anh ta nói, “Đừng phát xét”.

D: Vậy theo tiêu chuẩn của chúng tôi họ có vẻ nguyên thủy, nhưng không phải.

J: Không. Theo các tiêu chuẩn khác thì không.

D: Hãy chuyển sang một phần khác của địa cầu. Tại sao các loài động vật của Úc khác với các nơi khác trên thế giới? Có những loài động vật ở đây không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Phil: Không có câu trả lời thực sự cho câu hỏi này của bà, đơn giản vì chúng tôi không thấy sự khác biệt đó. Thực sự có những loài động vật sống ở một số nơi mà không tìm thấy ở những lục địa khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng là duy nhất so với các loài động vật còn lại trên hành tinh. Đơn giản là chúng cư trú ở một nơi, không phải nơi khác. Chúng tôi sẽ hỏi là bà có thể muốn làm rõ.

D: Ở Úc có một giải thuyết rằng có thể các loài động vật đến từ không gian vũ trụ. Người ngoài hành tinh mang chúng đến, và đó là lý do tại sao chúng trông khác biệt so với những phần khác của hành tinh.

Tôi đã nghe chuyện này trong chuyến đi đầu tiên đến Úc vào năm 1994. Có một cuốn sách được xuất bản vào thời điểm đó giải thích cho lý thuyết này.

P: Thực sự có những động vật được đưa từ hành tinh khác đến đây. Tuy nhiên, nếu chúng ta loại trừ sự hiện diện của những loài động vật khác được mang từ các hành tinh khác đến, sẽ chẳng còn loài nào trên hành tinh này cả.

D: Tôi đang nghĩ đến khái niệm ban đầu về sự gieo mầm của hành tinh, nhưng chúng ta đang không nói về ý tưởng đó đúng không? Tôi đang nghĩ đến việc vận chuyển vật chất của một con vật, có thể là sau thời gian gieo hạt.

Lý thuyết về sự gieo mầm của hành tinh Trái Đất nằm ở cuốn Keepers of the Garden (Những người giữ vườn) và cuốn The Custodians (Người giám hộ).

P: Có rất nhiều hạng mục vì chúng ta không chỉ nói về thế giới động vật mà còn bao gồm toàn bộ sự sống trên hành tinh này. Nó đã được cải thiện từ việc vận chuyển các sinh vật và các thực thể sống từ các hành tinh khác và các chiều không gian khác. Vì vậy toàn bộ sự tồn tại của bất kỳ dạng sống cụ thể nào trên hành tinh này đều là do sự tồn tại của dạng sống đó trên một hành tinh khác.

D: Vậy châu Úc không phải độc nhất so với phần còn lại của thế giới.

P: Các dạng sống trên hành tinh này đã có nhiều sự cải thiện, trái ngược với các dạng sống trên các hành tinh khác. Không phải nói rằng cái này có lẽ tốt hơn cái kia, nhưng có lẽ đã bị thay đổi vì khí hậu hoặc môi trường cụ thể mà chúng sinh sống. Có lẽ trên hành tinh của bà, có nhiều người thấy các con vật có lẽ hơi kỳ quặc, từ nhận thức của bà về khả năng của chúng, ở một số khía cạnh, và bề ngoài của chúng, ở các khía cạnh khác. Tuy nhiên chúng tôi đề nghị bà nhìn vào bức tranh tổng thể và thấy rằng sự đa dạng, về bản chất, không phải là dấu hiệu cho thấy những sinh vật này đang sống trên hành tinh này ban đầu hay từ các hành tinh khác. Bức tranh tổng thể về sự giống nhau trong hành tinh của bà khác nhiều so với các hành tinh khác.

VÒNG TRÒN ĐÁ STONEHENGE

D: Tôi muốn hỏi về Stonehenge ở Anh.

Phil: Đây chỉ đơn giản là một trường thiên văn học. Một nơi dành cho những người muốn tìm hiểu về thiên văn học.

D: Chủng tộc nào đã tạo ra chúng?

P: Là từ Gaelic. Kiến thức này đã được phổ biến khắp thế giới vào thời điểm Atlantis bị chìm, và rất nhiều nền văn hóa được hưởng lợi kiến thức này từ những người đi khắp thế giới.

D: Đây có phải là nơi duy nhất có những viên đá được xếp đặt như thế này?

P: Đúng với cấu trúc chính xác như thế. Có nhiều nơi giống như vậy trên khắp thế giới với chức năng này nhưng hình thức lại khác. Các kim tự tháp ở Nam Mỹ được dùng để quan sát, hoặc là ở Ai Cập. Có một số nơi giống như thế này trên Trái Đất.

D: Những viên đá này đã được nâng lên như thế nào ở Stonehenge?

P: Bằng năng lực ngoại cảm, bằng năng lượng của suy nghĩ. Cũng cùng chức năng như các kim tự tháp. Năng lực thần giao cách cảm được dùng để di chuyển đá từ các mỏ đá đến điểm này. Công trình này được xây dựng trong nhiều năm. Mục đích ban đầu đã thất lạc. Tuy nhiên, không có nghĩa là không tìm thấy một số chức năng khác, nhưng mục đích ban đầu không phải là về thời gian mà là khoảng cách. Để theo dõi vị trí của các hành tinh, để xác định được vị trí của hành tinh này so với nhiều hành tinh khác đã được biết đến ở nhiều nơi trong vũ trụ này.

D: Anh có biết điều gì đã xảy ra với người Maya không? Họ rất độc đáo. Người ta từng cho rằng họ đột nhiên biến mất.

Phil: Câu trả lời cho câu hỏi này còn đang bị ràng buộc bởi hội đồng, để sử dụng phép so sánh của bà. Câu chuyện hoặc có lẽ là cái kết không hoàn toàn thuộc về chủ đề này. Tuy nhiên, cũng đủ để nói rằng họ không chết đi mà đã được di chuyển. Cúng tôi sẽ không trình bày chi tiết vào thời điểm này về phương tiện di chuyển, tuy nhiên, họ đã bị chuyển đi.

D: Anh có biết tại sao không?

P: Chính họ đã chọn cách thoát khỏi sự hủy diệt mà họ đã thấy trước sẽ xảy ra với anh em của họ trong cuộc chinh phạt Tây Ban Nha.

D: Điều này có thường xảy ra với các nền văn minh trong lịch sử không?

P: Không phải là không có tiền lệ, tuy nhiên, không phải là việc xảy ra thường xuyên. Nếu có nền văn minh đạt đến một trình độ nói chung, mà họ, vì sự tồn tại của nền văn minh, mong muốn một phương tiện để chuyển đi, thì, vâng, nó sẽ xảy ra. Không có nghĩa là có một luật hay quy định nào đó nói rằng điều này phải xảy ra. Nhưng, thông qua sự mong muốn của chính các cá nhân để bảo vệ mức độ nhận thức và những thành quả của họ, để giúp họ hiểu biết và phát triển xa hơn, và để bảo vệ xã hội của họ, thì họ sẽ được trao cơ hội đó, cho lợi ích tốt nhất của họ và lợi ích tốt nhất của những người xung quanh họ.

VÒNG TRÒN NGŨ CỐC

D: Anh có thể cho tôi biết thông tin về các vòng tròn trên các cánh đồng đã xuất hiện ở Anh không? Tôi biết chúng cũng xuất hiện ở những nơi khác, nhưng dường như chúng rõ ràng hơn ở Anh với các biểu tượng và được trau chuốt kỹ hơn nhiều. Anh có thể cho tôi biết bất cứ điều gì về ai đang tạo ra chúng và họ đã tạo ra chúng như thế nào?

Phil đã ở trong trạng thái xuất thần gần một giờ đồng hồ và trả lời cho tôi nhiều câu hỏi, nhưng đột nhiên anh mở mắt ra và có vẻ không thoải mái.

D: Anh không muốn trả lời câu hỏi đó?

P: (Có vẻ rất khó chịu). Không, chỉ là…Tôi không biết…Tôi cảm thấy không khỏe lắm. Vì lý do nào đó, tôi đang cảm thấy như bị ốm. Có gì đó không đúng. Tôi không nghĩ nó liên quan đến vòng tròn ngũ cốc. Mặc dù tôi có ấn tượng rằng có điều gì đó xảy ra khi bà hỏi câu hỏi đó.

D: Chúng tôi không bao giờ nghĩ các vòng tròn đó có hại, vì chúng chỉ ở dạng hạt.

P: Nhưng có thứ gì đó gắn liền với các vòng tròn này được che giấu. Tôi không chắc lắm…không phải gì đó của con người. Có một điều chắc chắn…Tôi không biết. Thông tin này ở cấp độ sâu hơn và rộng hơn.

D: Anh có nghĩa chính điều đó làm anh khó chịu?

P: Tôi gần như cảm thấy buồn nôn, đau bụng. (Anh ấy ngồi dậy). Tôi có thể trở lại. Chỉ cần…nghỉ ngơi một chút.

Phil đứng dậy và đi vào phòng tắm. Anh ấy là đối tượng nghiên cứu duy nhất của tôi có khả năng tự đánh thức mình khỏi trạng thái thôi miên sâu nếu cảm thấy không thoải mái. Một lúc sau anh quay lại. Cảm giác lo lắng đã nhanh chóng trôi qua. Khi anh nằm xuống giường, anh thư giãn và ngay lập tức trở lại trạng thái xuất thần sâu. Tôi không phải làm bất cứ điều gì. Tôi đã đưa ra những lời gợi ý để trấn an rằng anh ấy sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái và củng cố sự thật rằng anh ấy luôn được bảo vệ.

P: Chúng tôi muốn nói rằng có những thiết bị sẽ bảo vệ cả bà và người nhận thông tin này ở đó. Sẽ không có gì được cung cấp mà sẽ có hại cho bà theo bất kỳ nghĩa nào.

D: Nhưng anh ấy vừa có một phản ứng vật lý. Điều đó làm tôi lo lắng.

P: Vào thời điểm đó thì nhu cầu cho thiết bị đó không rõ ràng. Tuy nhiên, các kết nối được thiết lập quá gần nên đã tạo ra sự không thoải mái, có thể nói, việc thiết lập một kết nối như vậy sẽ gây ra sự khó chịu về mặt thể chất. Các năng lượng của những người được kết nối với phương tiện không tương tích với năng lượng của phương tiện.

D: Anh có nghĩ rằng anh có thể trả lời câu hỏi này vào lúc này? Tôi chỉ muốn biết về các vòng tròn ngũ cốc. Ai đã tạo ra chúng và cho mục đích gì? Và chúng đã được tạo ra như thế nào?

P: Các hình thức giao tiếp cao hơn trên hành tinh của bà hiện nay được hiểu là ngôn ngữ nhị phân hoặc máy tính. Trong hệ thống niềm tin chung, các hình thức giao tiếp cao nhất được thực hiện thông qua các nhà khoa học, và do đó, số đông công chúng không hiểu được. Những vòng tròn ngũ cốc này nhằm mục đích truyền tải đến số đông những thông tin được cung cấp cho hành tinh của bà, để toàn dân hiểu rằng bản chất của sự tồn tại hoàn toàn khác với bản chất thông thường được cho là đã được chấp nhận. Đó không phải là tất cả bản chất như nó có vẻ như vậy. Những người tạo ra chúng đang cố gắng giao tiếp theo cách mà có thể gây được tiếng vang với mỗi cá nhân ở cấp độ cá nhân cao hơn, ở các cấp độ mà mỗi cá nhân đều đón nhận, chứ không chỉ đơn giản là cung cấp.

D: Ai hoặc cái gì đang tạo ra các vòng tròn này?

P: Câu trả lời cho một câu hỏi như vậy sẽ không thể thực hiện trong bối cảnh này, vì cần phải đưa ra toàn bộ khái niệm về nguồn gốc của loài người nói chung. Nhưng chúng tôi cũng nên nói rằng những biểu tượng này có liên quan đến lịch sử sự sống trên hành tinh của bà. Đó là một bài học về địa lý về nguồn gốc của các dạng sống trên hành tinh của bà. Có những người bây giờ dần dần nhận ra ý nghĩa của những biểu tượng này, rằng các biểu tượng là để truyền tải ý nghĩa. Chúng không chỉ đơn giản là nghệ thuật ngẫu nhiên. Chúng thực sự là hình thức giao tiếp. Những người có hiểu biết về hình thức giao tiếp này sẽ dần nhận ra rằng họ đang được giao tiếp, và sau đó họ sẽ hiểu được thông điệp, về nguồn gốc sự sống trên hành tinh này.

D: Vậy chúng là các biểu tượng. Hơn là “đưa chúng ta trở về nguồn”, kiểu như vậy?

P: Chính xác.

D: Chúng có được thực hiện bởi những người trên Trái Đất?

P: Có nhiều nỗ lực để sao chép chúng. Tuy nhiên, không thể nói rằng con người tạo ra chúng. Vì kiến thức được truyền đạt là thứ không được biết đến phổ biến trên hành tinh này trong nhiều thế kỷ.

D: Vậy ai là người khởi xướng? Những người làm ra cái có thật ấy.

P: Họ thuộc thứ bậc… (tìm từ ngữ) … những người gìn giữ sự thật.

D: Những người nắm giữ sự thật này họ ở đâu?

P: Vị trí thực tế của họ không liên quan. Tuy nhiên, mục đích của họ thật ra là có liên quan. Bây giờ họ đang trình bày với bà, như một chủng tộc, về sự thật về di sản của bà.

D: Tôi đoán là tôi đang muốn hỏi, họ có phải là người ngoài hành tinh trên các con tàu vũ trụ không?

P: Và đó là những gì chúng tôi đang cố gắng không nói. Vì thực sự nó không phải như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nói rằng họ không phải người Trái Đất.

D: Nhưng họ cũng không phải Người Theo Dõi?

P: Chính xác. Không phải theo nghĩa là từ nơi nào đến nơi nào. Họ ở đây. Họ về nhà rồi. Tuy nhiên, họ không thuộc về thế giới như bà biết.

D: Có phù hợp nếu nói rằng, các chiều không gian khác?

P: Họ thuộc về thế giới của bà, nhưng không phải thế giới mà bà biết. Tuy nhiên, không cần thiết phải tiết lộ vị trí thực sự hoặc vị trí tương đối của họ, để cố gắng giao tiếp với những sinh vật này. Tuy nhiên, thông tin sẽ được tiết lộ vào thời điểm khác về vị trí của họ và họ từ đâu đến. Để có những người sẽ tìm đến họ và tìm kiếm những kiến thức cao hơn.

D: Nhưng họ cũng không thuộc cõi linh hồn mà chúng ta đến sau khi chết?

P: Họ thuộc cõi linh hồn theo cùng một nghĩa là mỗi chúng ta thuộc cõi linh hồn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ không giống như cách bà xuất hiện. Không có nghĩa là họ không có những biểu hiện của một số dạng vật chất nhất định để thực hiện mục đích của mình. Tuy nhiên, họ không cư trú trong hình dạng vật chất.

D: Vậy họ ít nhiều liên quan đến Trái Đất nhưng không ở trong hình dạng mà chúng ta quen thuộc. Có đúng không?

P: Chính xác.

D: Họ không phải là một linh hồn đã khuất.

P: Theo nghĩa mà họ có bản chất vật chất và rời đi thì không. Họ ở dạng cao hơn mà không cần ở trong các dạng vật chất mà bà biết. Tuy nhiên, không có nghĩa là họ không có hình thể. Vì thực sự họ đã từng ở trong quá trình tiến hóa về bản chất vật chất nhưng không phải ở dạng mà bà biết.

D: Anh có thể cho tôi biết các vòng tròn được tạo ra như thế nào không?

P: Thực tế quá trình này không có gì quá bí ẩn, vì chỉ đơn giản là nó được thực hiện trên một quy mô không phổ biến trong thế giới của bà. Có những người có thể hướng năng lượng thành các dạng cô đặc, do đó cấu trúc phân tử của những thực vật này sẽ thay đổi. Chúng sẽ giống như uốn một cành cây, sao cho lực uốn không phải bên ngoài mà là bên trong. Chỉ đơn giản là sự sắp xếp lại của các cấu trúc chứ không phải của môi trường.

D: Chúng tôi nghĩ đó là sử dụng một loại năng lượng nào đó.

P: Chính xác.

D: Vậy không phải là họ đã dùng một máy móc hoặc một con tàu hay thứ gì đó.

P: Không phải theo ý nghĩa mà bà nhận thức được. Có một thực tế là máy móc là tinh thần, chứ không phải vật chất. Nên theo nghĩa này, theo khái niệm trong câu hỏi của bà, chúng tôi sẽ nói rằng máy móc không theo nghĩa vật lý như bà biết. Tuy nhiên, điều này không bao gồm khái niệm về máy móc trên mặt phẳng tâm linh, bà biết đấy. Chúng tôi không loại trừ các máy móc tâm linh.

D: Tôi đoán tôi đang nghĩ đến tàu vũ trụ.

P: Đó không phải là những cỗ máy được sử dụng để vận chuyển hoặc di chuyển từ chiều không gian này sang chiều không gian khác. Mà đúng hơn là khái niệm về máy móc trong thế giới linh hồn có phần thiếu sót. Và chúng tôi sẽ nói rằng thực sự có những thứ mà trên thực tế bà gọi là “máy móc” trên mặt phẳng tâm linh hơn là thế giới ba chiều. Chúng thực sự được sản xuất và phục vụ một mục đích cụ thể. Tuy nhiên, như bà nói chúng không phải là ba chiều mà thuộc về tầng sản xuất năng lượng cao hơn.

D: Có những báo cáo nói rằng một số người bị bệnh hoặc có các triệu chứng với thể chất khi họ ở trong những vòng tròn ngũ cốc này.

P: Chính xác. Đó cũng là phản ứng mà phương tiện này gặp phải khi tiếp cận những nguồn năng lượng đó. Những người này chỉ đơn giản là không tương thích với những năng lượng đó. Chỉ đơn giản là năng lượng đó không hài hòa với năng lượng của những người chứng kiến.

D: Khi tôi ở trong vòng tròn, tôi có một trải nghiệm tuyệt vời. Nó rất bình yên và tuyệt vời, tinh thần lên cao.

P: Có những người hòa hợp và những người không hòa hợp. Tuy nhiên, đây không phải là một sự đánh giá, mà đúng hơn là có một số ghi chép phù hợp với những ghi chép khác. Và cũng có những ghi chép không hòa hợp với những ghi chép khác.

D: Phản ứng vật lý mà anh ấy có, như thể có điều gì đó không tốt về năng lượng.

P: Chính xác. Đó là ý nghĩa của nhận thức về những gì anh ta hiểu được thông qua trải nghiệm. Trong bộ lọc ý thức có một thực thể hoặc năng lượng chưa được biết đến và được coi là sự đe dọa. Chúng tôi thấy đó là hậu quả của sự sợ hãi những điều chưa biết. Các triệu chứng thể chất gợi nhớ đến những gì mà người ta tìm thấy khi không hài hòa với nhiều dạng của thực tế.

D: Vậy thì không phải là tiêu cực.

P: Chính xác. Sự hiểu lầm hoặc thiếu hiểu biết là điều dễ hiểu. Phương tiện này chưa bao giờ được đề nghị để liên lạc với cấp độ đó. Đó là một trải nghiệm mới.

D: Vậy nếu anh ấy thực sự đi đến các vòng tròn, giống như tôi, anh ấy có hể có trải nghiệm không thoải mái vì năng lượng của anh ấy sẽ khác và không tương thích với vòng tròn.

P: Chính xác.

D: Anh có biết tại sao vòng tròn lại xuất hiện quanh các khu vực như Stonehenge, Avebury, Glastonbury? Họ nói rằng đây là những điểm sức mạnh rất, rất cũ. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở những khu vực đó ở Anh nhiều hơn những nơi khác trên thế giới?

P: Tại thời điểm này trên hành tinh của bà có nhiều xoáy năng lượng đối lập nhau. Có một số điểm mà năng lượng đi vào và những điểm khác mà năng lượng đi ra. Đó là cửa vào của những con sông năng lượng chảy vào và đi ra khỏi hành tinh của bà. Tại thời điểm này có nhiều xoáy ở những khu vực đặc biệt của hành tinh, đang lấy năng lượng, một đầu vào. Sẽ có những năng lượng trong những vòng xoáy này là bộ lọc lựa chọn những năng lượng được phép đi vào mà hài hòa và phù hợp với nhu cầu và mục đích của hành tinh. Chính trong những vòng xoáy này có những người canh giữ cánh cổng, hay đúng hơn là những người giám hộ của các cổng, là người tạo ra những biểu hiện này. Họ đang mang đến những kiến thức mới cho hành tinh của bà.

Khi Phil tỉnh dậy, anh ấy vẫn còn giữ lại một số ký ức về thông tin mà anh ấy được nhận. Luôn có nhiều thông tin hơn những gì có thể được cung cấp cho tôi bằng lời nói. Đó là lý do tại sao việc đặt câu hỏi đúng là rất quan trọng.

D: Cảm giác của anh với các vòng tròn ngũ cốc là gì? Anh nói anh không nghĩ đó là do con người làm ra và anh không nghĩ đó là do người ngoài hành tinh trên một con tàu vũ trụ.

P: Nhưng cũng không chính xác khi nói họ đang ở trên Trái Đất. Gần giống như họ đang ở một chiều không gian khác. Và dường như họ có công nghệ, có thể là công nghệ không gian thứ tư. Chúng thực sự là những cỗ máy. Chúng được sản xuất và hoạt động giống như những cỗ máy ở đây. Nhưng chúng hoạt động với năng lượng theo những cách khác với máy móc của chúng ta ở cấp độ này. Máy móc của họ tinh tế hơn nhiều và các thao tác không quá thô. Và chúng hoạt động bằng năng lượng. Ý tôi là, chúng thay đổi năng lượng.

D: Chuyển đổi năng lượng bằng cách nào đó?

P: Chuyển đổi. Thay đổi chúng. Nhưng các máy móc này bản thân chúng là năng lượng và đang làm việc với các năng lượng. Chúng không phải dạng vật chất thô như của chúng ta, nhưng cũng là những cỗ máy như của chúng ta.

D: Anh nhấn mạnh về việc họ không phải người ngoài hành tinh trên tàu vũ trụ.

P: Họ đến từ đây. Những gì tôi đã thấy ở một tầng cao hơn so với nơi các linh hồn đang ở. Gần giống như một dạng cao hơn chúng ta.

D: Sống ở một chiều không gian khác?

P: Có thể. Tôi không chắc. Như thể năng lượng của chúng ta được nâng cấp lên, không quá cao đến mức chúng ta rời bỏ thể chất. Chúng ta vẫn ở trong thể chất nhưng ở một trạng thái siêu vật chất. Đúng, đó là một từ hay: siêu-vật-chất. Năng lượng cao hơn. Đó là nó. Họ không thực sự vật chất theo tiêu chuẩn của chúng ta, mà cũng không phải linh hồn. Họ là siêu-vật chất. Các dạng năng lượng của họ có tần số cao hơn nhiều so với chúng ta. Nó là siêu-vật chất. Từ này vừa vặn một cách hoàn hảo.

D: Vậy họ có thể quan sát chúng ta, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy họ. (Có). Chúng ta đã từng nói về thế giới năng lượng với các chiều không gian khác. Một số họ có thể tồn tại song song với chúng ta. Nếu chúng ta có thể nâng cao ý thức của mình, giống như họ nói rằng họ sẽ…

P: Đó không chỉ là ý thức của chúng ta. Nó giống như là thể chất của chúng ta đang chuyển đổi cao hơn lên nhiều. Tôi không chắc nó như thế nào, nhưng cứ như thể các nguyên tử của chúng ta đang dao động với tốc độ gấp đôi. Vậy nếu ta nâng mọi thứ lên, có bảng nguyên tố được thiết lập ở vị trí dao động của chúng, số lượng electron mà chúng có. Tôi không biết làm thế nào để làm rõ điều này. Nhưng nếu bà thấy mức năng lượng của mọi nguyên tử nhân lên gấp đôi, tất cả cùng giữ mức năng lượng tương đối như nhau, nhưng mọi thứ đều cao gấp đôi so với chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể nhìn thấy họ vì độ rung động của họ quá nhanh. Tôi thấy toàn bộ vòng tròn ngũ cốc được làm cùng một lúc, không phải phân đoạn ra hoặc bất cứ thứ gì. Kích thước của cái máy đang làm điều này không giống với kích thước của vòng tròn ngũ cốc. Nhưng nó không phải vật chất như chúng ta hiểu. Nó siêu vật chất.

Toàn bộ mặt bên này của băng bắt đầu tăng tốc dần đến mức không thể phiên âm ra được. Nó dần trở nên không thể hiểu được. Có lẽ sẽ làm cho nó chậm lại đến mức có thể hiểu được. Ít nhất một số phần thảo luận không quá quan trọng để tôi phải lo ngại. Đột nhiên trong khoảng nửa đoạn băng, nó bắt đầu chậm lại và tôi có thể ghi lại được. Tôi không biết chúng tôi đã nói về điều gì cho đến lúc này.

P: …một viên đá là đá và một cái cây là một cái cây. Nhưng nếu bà thực sự là bậc thầy về các phân tử của mình và hiểu rằng có một số mô hình nhất định đã được thống nhất, bà có thể chuyển đổi các phân tử của mình sang một mô hình khác.

Lúc này tốc độ của băng trở lại bình thường lần đầu tiên. Vài phút trước là một loạt các tiếng ồn.

D: Chà quay trở lại ý tưởng rằng chúng ta có thể kiểm soát các tế bào trong cơ thể mình, và từ đó ta có thể kiểm soát bệnh tật. Chúng ta có thể thay đổi các tế bào.

P: Chính xác. Và ta có thể tiến xa hơn nữa. Ta có thể kiểm soát phân tử, tuy nhiên ở cấp độ phân tử hoặc cấp độ nguyên tử, có những mẫu đã được thiết lập sẵn mà không thể thay đổi.

Trong đoạn băng của phiên thôi miên, hiệu ứng ngược đã lại xảy ra. Nó chậm dần lại đến lúc nó kéo rê. Thật chán, nhưng ít nhất có thể hiểu được khi phiên âm ra. Tôi đã đổi máy ghi âm và hiệu ứng xảy ra trên cả hai máy. Nên chắc không phải là do máy đã tăng lên hoặc chậm lại một cách cơ học. Chắc chắn có gì đó đã ảnh hưởng đến cuộn băng. Có phải cái máy đã bị ảnh hưởng bởi cùng một luồng năng lượng đã ảnh hưởng đến Phil và khiến anh ấy thoát ra khỏi trạng thái xuất thần vì ốm? Điều này tương tự như khi Janice bị ảnh hưởng mạnh khi đề cập đến Vòng tròn ngũ cốc trong Chương 4. Có vẻ như chắc chắn có một hiệu ứng năng lượng nào đó được kết nối với Vòng tròn ngũ cốc và không chỉ ảnh hưởng đến các đối tượng của tôi mà còn ảnh hưởng đến máy móc tôi sử dụng.

D: Có một hiện tượng gọi là “Vòng tròn ngũ cốc” hoặc tiếng Anh gọi là “Vòng tròn ngô”. Chúng dường như xuất hiện quanh các điểm linh thiêng cũ. Có mối liên hệ nào không?

Clara: Có những mẫu năng lượng rất rõ ràng được tạo ra, một số được tạo ra ở các địa điểm linh thiêng khác đến các Vòng tròn Ngô, các Vòng tròn ngũ cốc. Có một mô hình rất rõ ràng cho nó. Thứ gì đó mà bà - nói sao nhỉ - đảo ngữ?

D: Một câu đố?

C: Vâng, một câu đố, và nó được biết bằng lúa mỳ. Nên câu đố là để cho bà xem, và chúng được làm bằng năng lượng. Vậy khi bà nhìn vào “đảo ngữ” ngày, câu đố này, bà sẽ tìm ra.

D: Cô có thể nói cho tôi biết ai hoặc cái gì đã tạo ra các vòng tròn ngũ cốc không?

C: Tất cả những gì tôi có thể nói cho bà là điều đó tích cực. Nó là vì tình yêu, cho cái tốt đẹp.

D: Nhưng nó có phải là do những sinh vật ngoài hành tinh không? (Không). Cô có thể cho tôi bất kỳ dấu hiệu nào khác không?

C: Đó là năng lượng từ bên trong Trái Đất. Tôi chỉ có thể nói thế. Chính bản thân Trái Đất.

D: Và nó có thể được chỉ dẫn bởi những sinh vật như cô (Thực thể đang nói thông qua Clara). Vì tôi coi cô là một kiểu khác so với những người trên các con tàu vũ trụ.

C: (Một nụ cười ranh mãnh). Bà nghĩ sao? Đó là tùy bà quyết định.

D: (Cười thầm). Tôi có cảm giác cô có nhiều quyền lực và kiến thức hơn. Nhưng một số sinh vật mà tôi đã từng nói chuyện ở trên các con tàu cũng rất thông minh và hiểu biết.

C: Vâng đúng vậy. Họ là những sinh vật rất thông minh, rất tinh thông. Nhiều người trong số họ đã trải nghiệm trên Trái Đất trên đường tiến tới mức độ rung động cao hơn. Và chuyển từ hành tinh Trái Đất sang hành tinh khác, dù họ đến từ nơi nào.

D: Nhưng tôi có cảm giác rằng nó được chỉ đạo từ các nguồn cao hơn các sinh vật trên tàu vũ trụ.

C: Chúng tôi có thể nói rằng đó là sự thật.

D: Vì tôi không thể nhận thức được rằng Trái Đất có thể tạo ra các vòng tròn này. Có thể sử dụng năng lượng từ Trái Đất nhưng không thể làm được.

C: (Bị gián đoạn) Chính xác. Năng lượng từ Trái Đất đã được sử dụng để làm ra các vòng tròn.

D: Và chúng là để gửi thông điệp cho chúng tôi. Ý cô là vậy?

C: Vâng. Và cô ấy đang cố gắng gửi thông điệp.

D: Trái Đất. (Vâng, vâng). Nhưng nhiều người nghĩ rằng các tàu vũ trụ đã tạo ra chúng.

C: Chúng tôi sẽ nói điều này. Nó được thực hiện bởi một nguồn lực cao hơn nhiều, và mạnh hơn nhiều so với các con tàu vũ trụ.

D: Tôi đã ở trong các vòng tròn. Và đối với tôi, nó trông như thể chắc chắn có một tia năng lượng hoặc một thứ gì đó, cuộn các cây lúa. (Vâng). Vì dường như nó bắt đầu ở một điểm trung tâm và di chuyển ra khỏi đó.

C: Đó là một lực rất mạnh, lớn hơn nhiều so với một con tàu vũ trụ, đã làm điều này, với năng lượng từ mẹ Trái Đất. Và có một thông điệp, nếu có ai đó để giải mã các thông điệp bên trong các vòng tròn.

D: Cô có thể nói cho tôi thông điệp đó là gì?

C: Đó là câu đố của bà. (Cả hai chúng tôi đều cười).

D: Khi tôi ở trong các vòng tròn tôi cảm thấy rất yên bình và có một năng lượng rất tích cực. Nhưng tôi đã được kể rằng có nhiều người khi đi vào vòng tròn sẽ cảm thấy bị ốm.

C: Tùy vào không gian nơi sinh vật đang ở, trong hành trình của chính họ, trong con đường của họ. Hành trình của họ ở đâu sẽ là điều họ cảm nhận được. Nếu hành trình của họ ở vào nơi của bình yên và sự hòa hợp, họ sẽ cảm nhận sự tuyệt vời và sự yên bình. Nếu họ đang ở trong tiến trình và trong con đường của họ và trong hành trình họ đến đó để làm điều đó. Nếu không họ sẽ cảm thấy muốn đi, muốn ra khỏi nơi đó. Họ đang ở trong bản thể vật chất của họ, muốn chuyển đến một nơi khác trong hành trình. Vậy nếu họ, ta có thể nói thế này, đang di chuyển tiêu cực ra khỏi hành trình của họ, thì họ sẽ không cảm thấy bình yên trong các vòng tròn.

D: Vậy điều đó có thể giải thích tại sao một số người có cảm giác buồn nôn và bị ốm. Và họ rất khó chịu khi ở trong các vòng tròn.

Phiên làm việc này được thực hiện tại một cơ sở Bed and Breakfast ở khu vực phía bắc của Luân Đôn. Mùa hè năm 1992 là chuyến đi đầu tiên của tôi đến Anh, và tôi đã rất muốn được đến Vòng tròn ngũ cốc sau khi hoàn thành bài giảng của mình. Alick Bartholomew, nhà xuất bản của tôi ở Anh cũng có mặt trong Ban điều tra Vòng tròn ngũ cốc. Anh ấy đưa tôi vào các Vòng tròn ngũ cốc mới nhất được tìm thấy gần Milk Hill ở Alton Barnes, và khu vực Lâu đài Olivier.

Laura là một cô gái tóc vàng hấp dẫn, là một nhà chiêm tinh tài ba. Cô ấy không gặp phải vấn đề gì, và cũng không có mục đích tìm kiếm điều gì cụ thể. Khi phiên làm việc bắt đầu, cô quay trở lại một cuộc sống rất bình thường và trần tục. Sau khi đi qua các cái chết, cô ấy đang mô tả về thế giới linh hồn. Tại điểm này một thực thể bắt đầu nói với tôi qua cô ấy. Đó là lúc điều bất ngờ xảy ra. Trong các phiên làm việc này ta phải học cách không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên và luôn cảnh giác trước những điều bất ngờ. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đặt câu hỏi nếu sinh vật xuất hiện đó có kiến thức.

D: Tôi có thể hỏi một câu hỏi không? Chúng tôi rất quan tâm đến các vòng tròn ngũ cốc được thực hiện ở Anh. Cô có thông tin gì về cách làm ra chúng không?

L: Vâng, chúng tôi có thông tin này. Chúng đang được xây dựng như một phần của một mô hình đang được đặt trong tần số năng lượng của Trái Đất. Mô hình này sẽ được chuyển sang nhận thức của nhiều người trên Trái Đất. Nó sẽ tiếp tục trong tần số năng lượng xung quanh Trái Đất. Khi mỗi người kết nối với tần số mô hình năng lượng này, họ sẽ phải trả giá. Các tần số riêng của họ sẽ tương tác với các mẫu trong vòng tròn và các mẫu khác.

D: Chúng được thực hiện như thế nào? Có các công cụ hay phương pháp gì?

L: Có một hệ thống tần số năng lượng. Và mỗi người sẽ trở nên nhận thức được tần số riêng của họ trong cơ thể. Bà có một tần số riêng. Đó là mẫu riêng của bà. Giờ đây khi bà tương tác với những người khác, bà sẽ nhận ra được tần số của họ. Bà có biết rằng khi bà nói chuyện với một người khác trên máy bay Trái Đất, bà sẽ cảm thấy thích thú với sự đồng hành của họ hay muốn tách ra khỏi họ.

D: Vâng, đúng rồi.

L: À! Đó là sự tương tác trực tiếp của các tần số năng lượng. Và khi bà nhận ra được tần số tương thích, tần số đó có thể tương tác với tần số của riêng bà. Và vì vậy ta có thể liên lạc với mỗi mẫu suy nghĩ của nhau. Không ngẫu nhiên khi ta nói về các mẫu suy nghĩ. Những tần số đó, những kiểu suy nghĩ đó, kết nối ta với mọi dạng sống thông minh khác trong thiên hà, trong vũ trụ. Đó là cách ta giao tiếp, và cả thông qua các đường truyền năng lượng. Đó là cách hình thành những vòng tròn ngũ cốc hay các hình mẫu khác.

D: Vậy những vòng tròn này đang được thực hiện bởi những người trên các con tàu vũ trụ?

L: Chính xác, nhưng thông qua cách suy nghĩ của chính bà. Bà hiểu điều đó không? Dolores, các mẫu suy nghĩ của chính bà sẽ đóng góp cho việc hoàn thiện hệ thống giao tiếp này.

D: Đó là lý do tại sao tôi phải ở đây ở Anh vào lúc này? Hay tôi chỉ giả định?

L: Không, bà không giả định. Bà nói đúng, Tại sao chúng tôi lại đưa bà đến cùng với các nhà điều tra vòng tròn ngũ cốc? Hãy nhớ rằng mỗi người bà gặp, tần số riêng của bà sẽ kết nối với họ. Và vì vậy các kết nối sẽ tiếp tục. Một số tàu vũ trụ và các phi thuyền kết nối trực tiếp với tần số suy nghĩ của tất cả các dạng sống trên Trái Đất và nhiều tần số xung quanh.

D: Vậy các vòng tròn này đã thực sự được thực hiện bởi suy nghĩ?

L: Đó là một cách nghĩ về nó. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để truyền đạt cách mà các hình thức giao tiếp xuất hiện. Cách dễ nhất là nghĩ về nó trong các mẫu sóng suy nghĩ.

D: Nói cách khác, nó không được thực hiện bởi một số loại máy móc hay tia hay thứ gì đó. Đó là một giải thuyết đã được trình bày. Một số loại máy móc.

L: Không phải là máy móc. Có nhiều người đã thử với các loại máy móc. Họ được nhiều người biết đến. Nhưng cỗ máy mà chúng ta nói đến không giống với bất kỳ máy móc vật chất nào được sử dụng trên mặt phẳng Trái Đất của bà. Chúng tôi đã sử dụng từ đó vì nó ở trong từ ngữ của bà. Và đó là từ ngữ gần nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Máy móc chúng tôi sử dụng tinh vi và phức tạp hơn nhiều so với những gì bà có thể hiểu.

D: Vậy có lẽ tôi đang xem xét nó ở khía cạnh đơn giản, nhưng tôi muốn hỏi những câu hỏi đó là vì chúng đã được trình bày với tôi. Và là sự kết hợp làm việc với năng lượng của một số người đã tạo ra những vòng tròn này.

L: Đúng vậy.

D: Mọi người nghĩ rằng các vòng tròn giống như một ngôn ngữ, và họ đang cố gắng truyền đạt một số thông điệp cho chúng tôi. Có phải có một thông điệp trong các vòng tròn không?

L: Thông điệp đang được truyền đạt, cho tất cả mọi người có phần được tham gia. Và bất kỳ biểu tượng nào bà chọn để xem, bất kỳ công cụ nào chúng tôi có thể sử dụng để thu hút sự chú ý của bà, để thay đổi các mẫu sóng của bà, chúng tôi sẽ cố gắng theo đuổi. Đối với một số người, nó là một chùm, một tia, như cách bà dùng từ ngữ. Đối với những người khác, chúng là biểu tượng cổ xưa. Đối với những người khác nữa, chúng chỉ là một mặt phẳng. Bất cứ điều gì cần thiết để thu hút sự chú ý của bà sẽ được sử dụng. Vì khi sự chú ý của bà bị thu hút, mẫu suy nghĩ của bà sẽ có thể tương tác với không gian của chúng tôi. Và vì vậy sự trợ giúp có thể được đưa ra bất cứ lúc nào, để hỗ trợ tất cả mọi người trên mặt phẳng Trái Đất.

PHẦN 4
RUNG ĐỘNG, TẦN SỐ, VÀ MỨC ĐỘ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 9
SỰ THỨC TỈNH

Trong suốt những năm 1980, tôi đã thực hiện nhiều buổi thôi miên và một số câu chuyện đã được tôi đưa vào trong những cuốn sách. Một số phần còn lại vẫn còn nằm trong hồ sơ lưu trữ để đưa vào một lúc khác hợp lý hơn. Chúng tôi đã tiếp cận đến nhiều chủ đề với Pam khi cô ấy đang trong trạng thái thần trí hôn mê sâu. Các thực thể khác nhau đã chia sẻ thông tin cho chúng tôi và trả lời các câu hỏi thông qua các buổi thôi miên.

Trong buổi thôi miên vào năm 1988, cô ấy đã nhìn thấy một chiếc áo choàng làm cô nhớ đến Father Time. Mặc dù, bản năng cô biết rằng không có giới tính nào đối với thực thể này, cô ngay lập tức nghĩ đó là nam. Anh ấy mang áo choàng trắng, nhưng bên trong anh ấy đang phát sáng từ một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Chúng tôi hỏi anh ấy đến từ đâu, và câu trả lời là, "Vượt ngoài hiểu biết. Hoặc nếu bà muốn, Hall of Always."

D: Cô có biết anh ấy là ai không?

P: Không. Anh ấy nói rằng anh ấy là một trong những thực thể được tạo hình dáng để chúng ta có thể giao tiếp được với nhau. Và điều này giúp tôi dễ dàng nói chuyện với anh ấy hơn là một thực thể với khoảng trống trong không khí, anh ấy đã cho phép mình tạo hình với khối vật chất đơn giản. Đây không phải là lần đầu tiên. Anh ấy đã xuất hiện với nhiều người khác trong nhiều khoảng thời gian khác trên hành tinh này và những nơi khác để vừa tạo điều kiện giao tiếp và vừa truyền cảm hứng và thoải mái. Vì vậy, điều này không thể xem đơn giản, và đây không phải là một hoạt động độc lập. Nhưng trên thực tế với mục đích giao tiếp, điều này hiếm khi được thực hiện. Anh ấy thường xuất hiện trong sự tưởng tượng và giấc mơ của mọi người với mục đích truyền cảm hứng và sự thoải mái.

D: Anh ấy có giống như một người hướng dẫn không?

P: Anh ấy cảm thấy thuật ngữ " hướng dẫn" là quá hạn chế, nhưng sau đó anh ấy nhận ra rằng khái niệm về người hướng dẫn của chúng ta còn hạn chế. Nếu chúng tôi mở rộng nghĩa về từ người hướng dẫn, thì anh ấy sẽ chấp nhận từ đó.

D: Tôi cho là tôi đang cố xếp anh ấy vào một loại nào đó.

P: Đúng vậy. Anh ấy nói rằng đó là con người. (Cô ấy cười to.) Anh ấy nói một trong những vấn đề các sinh vật sống trên Trái Đất luôn cố gắng gắn mác, phân loại và mặc định chúng và xếp vào những cái vô hạn và vĩnh cửu. Và đó là một suy nghĩ rất hạn chế. Nếu chúng ta có thể thực hành suy nghĩ về không gian diễn ra liên tục, vô thời gian, vĩnh cửu và khả năng vô hạn, thì chúng ta có thể tiếp cận suy nghĩ về cách định nghĩa "hướng dẫn". Giống như ta giới hạn bởi việc mặc định về giới tính cho một thực thể theo cách mà ta nghĩ về thực thể. Chúng ta hạn chế nó bằng cách đặt một loại nhãn lên tất cả. Anh ấy đang nói có lẽ từ "bạn bè" sẽ là một cách nhìn tốt hơn là "hướng dẫn". Vì anh ấy không muốn chỉ dẫn hay hướng dẫn chúng tôi, nhưng vẫn hỗ trợ chúng tôi theo bất kỳ cách nào chúng tôi cần.

D: Anh ấy đã từng sống ở Trái đất trong cơ thể vật chất?

P: Không, nhưng anh ấy có liên hệ thân thiết với những sinh vật Trái đất đã nhờ anh ấy giúp đỡ. Anh ấy không quên rằng bản thân không cần phải sống với cuộc đời trong cơ thể vật chất như con người trên hành tinh này.

D: Vậy anh ấy không bao giờ cảm thấy cần phải có một cuộc sống vật chất để có trải nghiệm này?

P: Không bao giờ thấy cần cả. Anh ấy nói rằng anh ấy có một trách nhiệm, và đó là thể hiện nguyên tắc của tình yêu. Vì vậy, việc trở thành một con người thực sự sẽ trì hoãn hoặc thu hút sự chú ý của anh ta hơn nhiệm vụ lớn của mình.

D: Tôi đang nghĩ đến các cấp độ và các chiều khác nhau, và cố gắng đặt anh ta ở đâu đó.

P: Nếu bà xem hành tinh này như một quả bóng bàn. Và mở rộng ra như kích thước của một quả cam. Và tiếp theo mở rộng ra, giả sử, một quả cầu khác có kích thước bằng một quả bóng rổ. Và sau đó tiếp tục các quả cầu lớn dần và lớn hơn. Bà có thể gọi là các mặt phẳng hay các cấp độ. Và thật sự là một số mặt phẳng và các cấp độ diễn ra chậm và gần như lãng quên như quả bóng bàn của Trái đất. Nhưng anh ấy đã vượt qua những cấp độ này. Khó khăn nằm ở việc vượt qua các cấp độ này, bởi vì một số kết dính, gần giống như tĩnh điện. Nó giống như quần áo dính vào nhau trong máy sấy. Với mong muốn sự yêu thương, anh ta cố gắng đi sâu vào các cấp độ này đến mức sâu nhất, để chúng ta có thể có được sự giao tiếp này. Nhưng trong thế giới bình thường của anh ấy, anh ấy không bị giữ ở mức mà chúng ta sẽ coi là một "cấp độ". Anh ấy sáng. Và ánh sáng có thể xuyên qua - tôi muốn nói gần như tất cả các cấp độ. Phản ứng của anh ấy là ánh sáng có thể xuyên qua mọi cấp độ. Không đủ sơ cở cho sự xác nhận.

D: Khi chúng ta rời khỏi cơ thể vật lý của mình, chúng ta cũng chuyển qua các cấp độ khác nhau từ quả bóng bàn phình ra?

P: Vâng, đúng rồi. Như tôi đã nói, có các cấp độ rất dính. Chúng ta luôn đi ra khỏi cơ thể với những rung động, rất nhiều, rất nhiều rung động. Chúng không đi đến điểm X và sau đó dừng lại. Chúng tiếp tục chảy ra theo mọi hướng, đan xen với rung động của mọi người khác và của những thứ khác. Mỗi rung động không chỉ có năng lượng và áp lực mà chúng ta có thể coi là điện, nó còn có từ tính. Vì vậy, những rung động của chúng ta bị thu hút giống như sự rung. Ví dụ, nếu phần lớn suy nghĩ của chúng ta ở một mức độ rung động nhất định, thì chúng ta có thể dễ dàng bị thu hút bởi một vòng đồng tâm cụ thể hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã thực hành đưa những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của mình cho Tất cả Những gì Có, cho sức mạnh và tình yêu vĩ đại nhất của vũ trụ - của các vũ trụ, thì anh ấy đúng- thì chúng ta có thể, giống như một con cá bơi trong nước, vượt qua nhiều người, nhiều cấp độ, bởi vì suy nghĩ của chúng ta là những rung động cực kỳ mạnh mẽ. Những rung động cực mạnh đó bị thu hút bởi những rung động mạnh không kém. Và chúng ta chắc chắn có thể vượt qua nhiều mức độ dính hơn.

D: Những rào cản nào khiến chúng ta không thể đi đến một cấp độ nhất định?

P: Những suy nghĩ của chúng ta, những nỗi sợ hãi của chúng ta, những niềm tin và ý định của chúng ta.

D: Liệu chúng ta có thể đạt đến cấp độ của anh ấy không?

P: Tại thời điểm này, chúng ta có thể làm điều đó với ý thức của chúng ta, nó vốn luôn luôn ở trong cấp độ người đang ngủ 99%, mà chúng ta không thể biết được. Có một phần rất lớn trong chúng ta luôn ở trong vương quốc của ánh sáng và vĩnh viễn. Chúng ta có trách nhiệm đưa điều này đến trạng thái "thức tỉnh" của ý thức

D: Tôi nghĩ rằng chúng ta tập trung vào cơ thể vật lý của mình đến nỗi khi chúng ta chết, có thể nói như vậy, và chúng ta rời khỏi cơ thể vật lý, chúng ta sẽ chỉ đi ra ngoài xa và sau đó trở lại cấp độ vật lý.

P: Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nó phụ thuộc vào sự tập trung của bà. Những suy nghĩ có ý thức của bà là nguồn năng lượng mà bà và mọi người khác sở hữu. Những suy nghĩ mà bà tạo ra một cách có ý thức sẽ là yếu tố quyết định chính đến việc bà đi đâu, và liệu bà có trở lại một cách có ý thức ở dạng vật chất trên hành tinh này hay không.

D: Cô nói rằng chúng tôi đã ngủ 99%? Ý cô là tất cả con người?

P: Dĩ nhiên, có những người đã có thể nhận ra thông qua suy nghĩ của họ, ý định yêu thương của họ, niềm tin thực tế và niềm tin của họ vào ánh sáng tình yêu vĩnh cửu. Đã có những con người trên hành tinh này chắc chắn có thể vượt qua vật chất đơn giản, và không "chết", như bà vẫn biết. Họ được gọi là "bậc thầy thăng thiên", một thuật ngữ hài hước, vì nó chỉ có nghĩa là họ có thể vượt qua nhiều lớp kết dính. Có vẻ như không thể thực sự vẫn ở dạng vật chất trên hành tinh và hoạt động dưới ánh sáng đồng thời. Vì vậy, để thực sự đạt đến trạng thái này, chúng ta phải loại bỏ những gì là vật chất và kết đặc, và một số người đã thực hiện được điều này. Nó sẽ cho phép mỗi phân tử của cơ thể con người, có thể nói rằng, kích hoạt sức mạnh. Mỗi phân tử sẽ trở nên hoàn toàn nhẹ. Và bằng cách khởi động chúng, rung động được tăng tốc đến mức cơ thể, cũng như ý thức vô hạn, vượt qua mặt phẳng này.

D: Và rồi cơ thể biến mất?

P: Chính xác là vậy.

D: Bởi vì nó không cần bất kỳ cơ thể vật chất nào ở chiều không gian khác.

P: Nó sẽ rất mất tập trung. (Cô ấy cười to.) Bà biết rằng Trái đất có lực hấp dẫn hút các vật có trọng lượng. Để du hành trong không gian, bà phải xử lý trọng lực và trọng lượng. Vì vậy, họ thực sự có khả năng truyền tải từ xa, giống như ánh sáng lấp lánh. Tháo rời và lắp ráp lại theo ý định của họ.

D: Vì vậy, nó giống như toàn bộ cơ thể bị phân hủy. Tôi không biết liệu đó có phải là từ thích hợp không. Sự biến mất.

P: Đúng, sự biến mất là phù hợp. Nó sẽ phải là một điều kiện được kiểm soát rất chặt chẽ, và chỉ theo nghĩa là những rung động này có thể được nâng lên đến một mức vượt quá khả năng nhìn của bà. Nó đã được thực hiện, tuy nhiên, không phải bởi những người bình thường mà bà thường chấp nhận. Một số người đã nhận ra rằng trên thực tế, họ là một phần của Chúa trời. Một khi chúng, trong ý thức của họ, trở thành ánh sáng, họ có khả năng tách rời các phân tử của chính mình. Có những người đã tiến hóa có thể sắp xếp lại các phân tử của họ. Tuy nhiên, điều này sẽ không bình thường hoặc phổ biến. Có rất ít lý do để tập hợp lại các phân tử thành dạng vật chất thô và đặc. Bà sẽ lại quay theo một cách nào đó sau khi được tháo rời và lắp ráp lại.

D: Một số người cho rằng đây sẽ là một hình thức thoát chết.

P: Cũng không cần phải thoát chết. Vì như bà có thể thấy không có cái chết thực sự theo nghĩa của bất cứ điều gì để mà phải thoát ra. Theo nghĩa này không có cái chết tâm linh. Và do đó, cơ thể vật lý tự nhiên sẽ không cần phải nâng lên một cấp độ khác. Nó sẽ giống như bà đang cố gắng mang theo chiếc áo khoác của bà khi bà chết. Bà không cần nó, vậy tại sao bà lại mang nó theo? Sẽ không cần thiết phải cố gắng biến đổi một cơ thể để mang nó theo bà đến con tàu linh hồn. Nó sẽ không có chức năng hoặc sử dụng ở cấp độ đó. Tuy nhiên, dạng cơ thể vật chất cố gắng có thêm kiến thức khi vẫn khỏe mạnh hoặc vẫn hoạt động, thì, đúng, nó có thể là một công cụ. Theo nghĩa nó có thể liên quan đến nhiều trải nghiệm vượt xa những trải nghiệm được coi là bình thường hoặc hàng ngày. Tuy nhiên, một lần nữa, bản thân nó không có giá trị thực

D: Vậy sự biến hình được nói về Chúa Giêsu. Đó có phải là cơ thể thực sự của Ngài không?

P: Cơ thể vật chất đó đã được nâng lên vượt xa mức sẽ phân hủy. Để đẩy nhanh quá trình phân rã tự nhiên, nó giống như thể các phân tử chỉ đơn giản được tách ra thông qua một quá trình kích thích năng lượng tiên tiến, sao cho bản thân các phân tử bị phá vỡ. Đó là quá trình phân rã tự nhiên ở dạng tăng tốc. Khi Chúa Jesus hiện ra với mọi người sau khi Ngài "chết", Ngài có thể điều chỉnh tần số của Ngài, hay chính xác hơn, tần số của linh hồn hoặc linh hồn của Ngài cho những người sẽ chứng kiến Ngài. Ngài có thể điều chỉnh nó để chỉ một người trong đám đông có thể nhìn thấy Ngài. Nó cũng có thể được điều chỉnh để toàn bộ đám đông có thể nhìn thấy Ngài nếu cần thiết. Và điều này đang được thực hiện nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau. Trải nghiệm này không chỉ có mình Chúa Jesus.

Tôi đã gặp nhiều trường hợp người ngoài Trái đất có thể làm được điều này. Họ không chết cho đến khi họ quyết định, thường là vì họ đã sẵn sàng rời đi và tiếp tục một cuộc phiêu lưu khác trong một cơ thể khác ở nơi khác. Trong những trường hợp này, cơ thể của họ biến mất, hay như người ta nói "biến dạng". Người ta đã nhìn thấy cơ thể họ phân tách thành một chất lấp lánh hoặc thành các phân tử nhỏ riêng biệt. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc nó được thực hiện bởi một con người, bởi vì thông thường cách duy nhất mà linh hồn của chúng ta có thể thoát ra khỏi cơ thể là bằng cách linh hồn để lại cơ thể vật lý để phân hủy.

D: Khi con người chết đi, họ để lại cơ thể trên Trái đất, và linh hồn, bản chất của họ vẫn tiếp tục.

P: Đúng vậy. Đó là trường hợp bình thường. Ví dụ mà chúng tôi đang mô tả là một người nào đó không thuộc 99% đang ngủ. Đây sẽ là một người có niềm tin, mong muốn và ý định làm điều đó. Vượt lên trên, mang theo cơ thể của họ. Những người khác cũng mong muốn sự siêu việt này, nhưng không tin rằng họ có thể làm được điều này. Vì vậy, họ không thể, và cơ thể của họ phải chết. Hệ thống niềm tin của bà là một trục thép. Nếu không thực sự tin rằng điều này là có thể, thì không thể

D: Dường như có một sự gắn bó với cơ thể nếu họ muốn mang nó theo bên mình.

P: Bà dường như cũng đã trả lời câu hỏi của chính mình, rằng nó là một sự gắn bó quan trọng đối với cá nhân. Cơ thể con người có một mục đích cụ thể, và đó là trải nghiệm cuộc sống dưới hình thức đó. Anh ấy nói điều gì đó với hiệu ứng mà bà yêu cầu đối với hình thể vật chất, và mỗi con người biểu hiện theo cách đó. Đó là tầm quan trọng của nó. Con người không phải là "loài" duy nhất, và điều đó nằm trong ngoặc kép và được nói một cách hài hước. (Cô ấy cười to.) Nhưng không phải là loài duy nhất gắn liền với hình thức vật chất. Bà phải nhận ra rằng những người có thể - để tôi sử dụng thuật ngữ "tháo rời" - một cách có ý thức cơ thể vật chất, không ở trạng thái ngủ 99%. Trên thực tế, nếu bà thức tỉnh với kiến thức và niềm tin rằng bà có thể vượt qua các cấp độ, hoặc các tầng lớp này và có thể đạt được thành tựu này, thì bà cũng đã thức tỉnh thực tế rằng bà không cần phải cố gắng mặt phẳng vật chất nặng và dày đặc.

D: Có vẻ với tôi thì sinh vật có thể kiểm soát tâm trí ở cấp độ này là bài học cuối cùng. Điều đó có đúng không?

P: Bài học. Việc học. Có vẻ là một vấn đề về ngữ nghĩa. Và từ bài học "cuối cùng" tất nhiên đang hạn chế, bởi vì khi đó bà nghĩ rằng đó là kết thúc của nó. Nhưng thực tế, đó là cách học thể chất tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể sở hữu. Nếu đi kèm với niềm tin của trái tim. Vì vậy, nó phải vượt ra ngoài tâm trí. Tâm trí là công cụ của tinh thần

D: Nhưng nếu cô học cách kiểm soát tâm trí và cơ thể ở một mức độ, đó sẽ là bài học thể chất cuối cùng.

P: Thật khó, bởi vì chúng ta giống như những đứa trẻ đang tìm đường đến Thái Bình Dương. Chúng ta giống như những sinh linh bé bỏng nhìn vào một vùng biển rộng lớn, bao la không có ranh giới. Và nó dường như rất lớn. Tôi nghĩ, quan điểm của anh ấy là chúng ta sử dụng trí óc như một công cụ để đạt được tinh thần. Nhưng trên thực tế, khi chúng ta giải phóng khỏi sự mơ màng của mình, thì tinh thần mới là thứ đã vận dụng trí óc. Mỗi khi bà có ý nghĩ nâng cao rung động của mình, ý nghĩ đó có năng lượng và áp lực và rõ ràng. Bà đã tập trung vào những gì bà muốn đạt được. Ý nghĩ đó đi ra ngoài như một mũi tên thẳng, rõ ràng. Nó không dừng lại. Tất cả những ý thức khác nhận thức được suy nghĩ rõ ràng, thẳng thắn đó có thể tiếp thêm năng lượng cho nó. Nhưng thực tế là bà đã có nó ban đầu có nghĩa là bà đang vẽ ra những đường nét đó, những đường thẳng tấp của sự hài hòa và rung động "nâng cao". Tăng lên hoặc tăng tốc độ rung. Vì vậy, mỗi khi bà thực hiện nỗ lực có ý thức đó, trên thực tế, bà đang hoàn thành ý định của mình, bởi vì bà có niềm tin rằng điều đó là có thể. Bà chắc chắn có thể làm điều đó khi bà có hình thể. Nếu bà thực sự có thể cho phép tâm trí của mình chấp nhận sự thật rằng thực sự mọi phân tử của mọi thứ đều là ánh sáng, và ánh sáng đồng nghĩa với tình yêu, bà có thể đưa điều này vào hệ thống niềm tin của mình và sau đó có thể hoạt động với mọi nguyên tử của con người bà. Bà có thể mở năng lượng. Bà có thể để ánh sáng chiếu vào. Bằng cách tăng năng lượng, bằng cách mở ánh sáng, bằng cách tăng tốc độ rung đó, bà thực sự có thể tháo rời hình dạng vật chất của mình

D: Nếu như cô nói, con người đang ngủ 99%, chúng ta có thể thực hiện những bước nào để thức tỉnh?

P: Anh ấy nói, câu hỏi hay quá! Thông tin tất nhiên đã được đưa ra, nhưng nó chắc chắn sẽ lặp lại. Nếu tâm trí của chúng ta là công cụ lớn nhất, và nếu chúng ta muốn sử dụng nó với khả năng cao nhất của nó, thì chúng ta muốn kết nối một cách có ý thức với những người trong thế giới ánh sáng. Vì vậy chúng tôi gửi đi những rung động đó. Chúng tôi có ý thức thực hành suy nghĩ về ánh sáng, về sự mở rộng, về những vì sao. Đừng nghĩ rằng nó kết thúc ở một nơi nào đó và sau đó là một cái gì đó khác. Ta chỉ cần gửi nó ra ngoài như một đầu dò vệ tinh. Ta chỉ cần biết rằng nó sẽ trở thành những gì chúng ta dự định. Chúng tôi dự định gửi đi qua đường sinh tử mạnh nhất. Nó phải được thực hiện ý định. Tuy nhiên, nó phải được thực hiện một cách kỷ luật và tập trung. Phải có sự liên tục của một số loại.

D: Vậy chúng ta nên làm gì mỗi ngày?

P: Ý thức tập trung suy nghĩ của bà vào ánh sáng. Không chỉ có ánh sáng, mà là ánh sáng tỏa ra từ mọi tế bào của cơ thể sống của bà. Từ chính hành tinh của bà, từ từng loài thực vật và động vật, từ chính không khí và nước. Hãy nghĩ rằng mọi thứ bà tiếp xúc hoặc thậm chí nghĩ đến, về bản chất đều được tạo ra từ ánh sáng. Và trọng tâm của ánh sáng, điểm mấu chốt, là tình yêu. Và tình yêu là một sức mạnh bị con người hiểu lầm rất nhiều, những người đã đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ hẹp rất nhỏ.

D: Cô nghĩ về ánh sáng hay tập trung vào ánh sáng như thế nào?

P: Con người tập trung như thế nào? Anh ấy đang cười vì anh ấy nhận ra câu hỏi đó rất quan trọng và nó dường như rất rõ ràng với anh ấy. (Cô ấy cười to.) Anh ấy nói đừng cố hình ảnh hóa, như khi xem một bộ phim, mà ta hãy thử tưởng tượng mọi thứ đều phát sáng. Chỉ cần nghĩ việc phát sáng. Có lẽ điều đó sẽ làm cho nó dễ dàng hơn.

D: Giống như tìm kiếm hào quang?

P: Những gì tôi thấy khi bà hỏi câu hỏi đó, nó rất giống khói tỏa ra từ mọi thứ. Lơ lửng và xoáy vòng và tạo hình và phân tán, và tiếp tục chảy. Vì vậy, nó giống như khói phát sáng. Sợi phát sáng thực sự tồn tại trong nhiều câu chuyện của người Mỹ da đỏ nhắc đến. Vì vậy, nếu bà nghĩ về những sợi chỉ phát sáng, có lẽ; nếu trong thực tế bà đã nhìn thấy hào quang diễn ra mãi mãi! Hầu hết mọi người nghĩ về nó chỉ là những thứ xung quanh, nhưng bên trong nó xuyên suốt và không ngừng phát triển. Nó thấm vào vạn vật.

D: Bằng cách này, tất cả chúng ta sẽ được kết nối với nhau, bởi vì nếu nó sáng mãi mãi thì ta có thể nói mỗi ánh sáng riêng lẻ sẽ chồng lên nhau.

P: Đúng vậy. Sự tương tự của tấm thảm đã không được bỏ qua.

D: Cô giải thích thế nào về sự tương tự của tấm thảm?

P: Không hoàn toàn đơn giản như tôi e rằng chúng ta có thể xem một tấm thảm. Tấm thảm có vẻ tương đối bằng phẳng, mặc dù nó được cấu tạo trên nhiều sợi dệt từ trong ra ngoài, chạm vào nhau ở các điểm giao nhau, thiết kế hoa văn và tạo hình. Trên thực tế, tấm thảm là hình ba chiều, vì vậy nó có chiều sâu cũng như tất cả các không gian khác.

D: Tôi hỏi câu đó bởi vì tôi đã được đưa đến căn phòng nơi có tấm thảm. (Được mô tả trong Giữa cái chết và sự sống)

P: Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp cho bà thông qua những người khác ở dạng mà họ có thể diễn đạt tốt nhất và sau đó cung cấp thông tin. Một nỗ lực yêu thương kết nối với cho con người với sự rộng lớn đáng kinh ngạc của Tất cả Điều đó, rằng sinh vật sẽ sử dụng nhiều sự so sánh khác nhau hiển thị với người bà đang nói chuyện. Và rất thực trong tâm trí. Trên thực tế, chúng là những sự so sánh đến từ cuộc sống, nếu bà muốn. Vì vậy, thực sự tin rằng một căn phòng lưu trữ hồ sơ tồn tại Akashic ở dạng rắn là điều tuyệt vời, cảm giác thật tuyệt, và đó là một sự so sánh tốt.

D: Nhiều so sánh như thế này đến từ những người khác nhau.

P: Đúng thế. Nhưng anh ấy cho rằng, những bản thể yêu thương "đọc cùng những cuốn sách". Nếu họ đã tìm ra một kỹ thuật có thể mở ra cho con người những khả năng và cảnh giới khác theo cách mà họ có thể hiểu và giải thích dữ liệu, thì họ có xu hướng sử dụng các kỹ thuật tương tự với những cá nhân khác nhau. Một vấn đề chúng tôi gặp phải khi làm việc với con người là xác minh, xác thực và đi đến các điều khoản bằng cách nào đó bằng logic. Và điều này khá hạn chế và không cần thiết. Sự thức tỉnh là mục đích. Sự thức tỉnh về thực tế rằng bản chất chúng ta là ánh sáng, chúng ta là tình yêu. Mỗi tế bào của cơ thể chúng ta, mỗi tế bào và phân tử của mọi thứ. Ánh sáng là nguồn năng lượng chạy suốt cuộc đời. Vì vậy, để đánh thức kiến thức đó, và mong muốn hoạt động trong lĩnh vực đó, và tin rằng điều đó là có thể, là tất cả các yếu tố sẽ đưa bà đến đó.

D: Và chúng ta bị trói buộc vào vòng bánh xe của nhân quả ở đây, và khiến chúng ta không thể siêu thoát.

P: Chính xác là vậy. Vì đó là trạng thái ngủ yên trên bánh xe nhân quả. Và thuật ngữ đó cũng cần được làm rõ. Nhưng vì mục đích vẫn luôn tiếp diễn trên vòng bánh xe nhân quả, con người đang ngủ do đó họ không nhận thức được

D: Họ không nhận ra rằng họ có thể bỏ nó đi.

P: Chính xác. Tuy nhiên, nó sẽ không được hoàn thành nếu họ không có niềm tin thực sự. Bà thấy đấy, niềm tin là điều có thật, giống như suy nghĩ vậy. Chúng ta sẽ nói cho đến khi được phơi bày ra ánh sáng, niềm tin giống như những sợi dây trói buộc chúng ta. Và chính những người lớn hơn của chúng ta - tôi phải nói rằng thật khó hiểu khi nói về cái lớn hơn rồi lại lớn hơn thế, rồi lại lớn hơn cái tôi. Bởi vì cái tôi lớn hơn mà tôi đang nói đến chắc chắn không phải là tế bào ánh sáng và ở trong cõi thiên thần. Cái Tôi lớn hơn chỉ là một cái tôi nhận thức hơn, nhưng chưa được mở rộng thành Tất cả Những gì có. Vì vậy, bà thấy, đây là nơi thuật ngữ rất quan trọng để hiểu. Tôi ước có một thuật ngữ khác mà chúng ta có thể sử dụng. Có lẽ tôi nên gọi nó là "nhân quả" cá nhân. Vì chính nhân quả là thứ quyết định chúng ta sẽ bám vào những phiền nhiễu nào.

D: Đối với những bài học chúng ta phải học.

P: Rằng chúng ta quyết định chúng ta phải học, thông qua niềm tin của mình. Nếu có bất kỳ kiến thức nào mà chúng tôi có thể mang lại từ buổi học này cho những người khác, thì đó sẽ là sức mạnh cho niềm tin của chúng tôi. Niềm tin là một thuật ngữ rất khó ngay cả đối với con người để hiểu cho đúng. Niềm tin là gì? Nó vượt lên trên những gì ta nghĩ về nó. Những gì ta nghĩ và cảm nhận cũng như hiểu biết bên trong. Nhưng nó thậm chí còn lớn hơn thế. Nó vượt cả định nghĩa. Dường như niềm tin là xa lộ. Chúng tôi giữ chặt những con đường niềm tin này. Công việc của chúng ta với tư cách là những sinh vật đang cố gắng trở nên giác ngộ, là gửi những con đường niềm tin đến ánh sáng. Niềm tin là -- rất khó để nói - những suy nghĩ rất mạnh mẽ. Tôi thấy rằng bạn của chúng tôi nghĩ một trong những vấn đề đến từ ngữ nghĩa. Bằng cách đặt một từ vào một cái gì đó rộng lớn, vô hạn và không góc cạnh, chúng ta có xu hướng thu hẹp các xa lộ niềm tin đó.

D: Tại sao bây giờ tất cả thông tin này lại có thể tiếp cận?

P: Đầu tiên, có một cuộc gọi. Phần lớn là do vào thời điểm này trong lịch sử loài người, chúng ta có truyền thông đại chúng. Nhiều người đang trở nên nhận thức về mặt trí tuệ về khả năng tồn tại những thực tại lớn hơn. Một khi trí tuệ nhận thức được rằng khả năng này tồn tại, con người tò mò muốn thử. Vì vậy, họ phát ra các mong muốn, ý định và cùng lúc: yêu cầu. Vì vậy, vào thời điểm này trên hành tinh thực sự có nhiều người yêu cầu giao tiếp với các mặt phẳng vô hình hơn. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được thông tin này có vẻ khẩn cấp nội bộ. Một mong muốn có ý thức giao tiếp và tiếp xúc với con người giữa các cõi thiên thần trong một thời gian dài. Vì vậy, sự khẩn cấp này không nhất thiết phải là một khẩn cấp mới. Mong muốn của các cõi thiên thần đã có từ rất lâu. Tôi không thể phân biệt lý do khẩn cấp tại thời điểm này, nếu nó đã tồn tại lâu hay nếu một cái gì đó sắp xảy ra. Mục đích lúc này không phải để xem xét một thảm họa tiềm ẩn của hành tinh, như nhiều người đã suy đoán là lý do cho sự giao tiếp này

Pam: Có vẻ như Chúa, nguồn lực, nguồn năng lượng của Tất cả những gì có, được biết đến với nhiều cái tên - nhưng chúng ta sẽ chỉ gọi đó là Chúa - cũng là sự tò mò. Sự tò mò là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Khi bà sử dụng lực mạnh nhất và chỉ sử dụng một phần của nó, sự tò mò đó có khả năng biểu hiện dưới dạng vật chất bất cứ thứ gì mà lực đó chú ý. Vậy, bà có vô số dạng sống, bởi vì Chúa là một lực rất lạ kỳ. Và thực tế của suy nghĩ, suy nghĩ về bất cứ điều gì, đều đưa nó đến biểu hiện. Suy nghĩ tạo ra, và chúng ta là một trong nhiều, rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ.

Phil: Có sự sống trong tất cả mọi thứ. Tất nhiên, cái mà người ta gọi là vô tri vô giác. Tuy nhiên, sự khác biệt được thực hiện ở đây là một mức độ vượt xa sự hiểu biết của con người. Tuy nhiên, từ các nhận thức cao hơn, rõ ràng là tất cả, ở dạng này hay dạng khác, đều là nhận thức. Ở đây chúng ta phân biệt giữa nhận thức và sự sống. Từ vị trí của bà, sẽ rất khó để nhận ra nhận thức ở cấp độ đó. Tuy nhiên, thực sự là tất cả, ngay cả đá, đều có nhận thức, có lẽ không ở mức độ mà bà có thể nhận thức được. Và nó được hiểu như vậy, sau đó có thể nói rằng, vâng, thực sự, ngay cả bản thân đá cũng sống nếu nhận thức này tạo thành sự sống. Có những gì bà sẽ gọi là một sinh lực tách biệt và khác biệt với cái mà chúng ta gọi là nhận thức. Tuy nhiên, từ quan điểm của bà, nhận thức và cuộc sống có phần tương quan với nhau ở chỗ chúng dường như là một và giống nhau.

Pam: Âm nhạc chắc chắn là một loại hình nghệ thuật tuyệt vời. Nó là một hình thức kết nối giữa các vì sao cũng như liên lạc giữa các hành tinh.

D: Cô có thể giải thích về giữa các vì sao?

P: Âm thanh là một rung động, như bà đã biết. Độ rung không mở rộng ra và sau đó dừng lại ở một số điểm X. Một rung động tiếp tục mở rộng ra. Thật khó để hiểu được việc mở rộng mãi mãi, bởi vì bộ não giới hạn của con người chúng ta không nghĩ về sự vĩnh cửu và mãi mãi. Tuy nhiên, tiếng kêu của loài cá voi là một mẫu, hài hòa và hoàn toàn có kế hoạch. Và sự rung động này tiếp tục diễn ra một cách hài hòa, theo khuôn mẫu và có kế hoạch. Do đó, nó lan rộng ra và những người có khả năng tiếp nhận khuôn mẫu này và sự hài hòa này sẽ làm được.

D: Điều này có nghĩa là sinh vật trong không gian có thể nhận được nó và hiểu nó?

P: Chắc chắn rồi

Phil: Thực sự không cần thiết phải ăn bất cứ thứ gì. Địa cầu mà chúng ta đang sống trong một sự sống huyết tương. Trong huyết tương này là tất cả các nguyên tố cần thiết cho sự sống. Điều này nằm ngoài những gì chúng ta nghĩ về không khí, nước, ánh sáng. Nhưng cũng đủ để nói rằng tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết đều tồn tại ở dạng vô hình trên khắp Trái đất. Vấn đề là plasma này bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và ô nhiễm vật lý thực tế, và ở nhiều nơi trên thế giới không còn trong lành nữa. Những gì bà gọi là "người ngoài hành tinh" không cần phải ăn. Chúng có thể nhận được từ plasma vũ trụ, sinh lực không bị ô nhiễm, không bị biến dạng. (Điều này đã được ghi chép trong The Custodians.)

D: Nhiều sinh vật không gian đã nói với tôi rằng họ không cần thức ăn như chúng ta. Đó dường như là một đặc điểm của con người. Chúng có thể sống ngoài không khí, bầu không khí và ánh sáng.

Người ngoài hành tinh tiếp tục nói rằng cơ thể chúng ta đang trở nên nhẹ hơn để thoát khỏi mật độ của chiều không gian của chúng ta, và chế độ ăn uống của chúng ta đang thay đổi để phù hợp với điều này. Có phải chúng ta đang tiến tới trạng thái khi chúng ta cũng sẽ tồn tại trong ánh sáng? Đó có phải là kế hoạch?

Một phần của buổi thôi miên với LeeAnn vào năm 1989 mà chúng tôi nghĩ sẽ là một trải nghiệm về UFO, vì đó là những gì chúng tôi đang nghiên cứu, chứng tỏ rằng chúng tôi thường không đạt được những gì họ mong đợi. Nó cũng cho thấy rằng người đó thường không được đưa lên tàu vũ trụ, mà là một nơi khác chắc chắn không phải là Trái đất. (Giống như Clara trong Chương 5.)

LeeAnn lúc tỉnh táo nhớ mình đã nhìn thấy một ánh sáng vàng tuyệt đẹp ngay khi cô ấy chuẩn bị đi ngủ. Nó rất ấm áp, yên bình, êm dịu khi cô ấy đi vào giấc ngủ. Căn phòng tối nên nó không thể phát ra từ một nguồn thông thường. Cô nhớ lại giấc mơ đêm đó về việc ở trong một căn phòng rất trắng, vô trùng. Trong một phần của giấc mơ, cô đã nhìn thấy hình ảnh trực quan của một ngọn núi lửa hoặc dung nham, và khi cô thức tỉnh từ "ảnh ba chiều" đã xuất hiện trong đầu cô.

Chúng tôi đã tìm hiểu những trải nghiệm khác xảy ra ngay sau khi cô ấy nghĩ rằng mình đã đi ngủ. Một trong số này đã được ghi chép trong The Custodians khi cô ấy được đưa lên tàu vũ trụ. Tôi hy vọng điều này có liên quan đến loại trải nghiệm đó, vì vậy khi cô ấy đang thần trí hôn mê, tôi đưa cô ấy trở lại vào đêm đó khi cô ấy sắp đi ngủ. Đột nhiên trời không tối nữa, trời sáng nhưng cô không xác định được nguồn sáng. Sau đó, cô thấy mình đang ngồi ở một nơi giống như một khán phòng, nhưng cô không biết cô đã đến đó bằng cách nào. Đó là một không gian sạch sẽ vô trùng, và cô ấy đang ngồi trên những bậc thang giống như khán đài ngoại trừ chúng được đúc chắc chắn. Các phòng được phân chia bởi những bức tường nhìn xuyên thấu không phải kính, nhưng chúng được xây dựng theo kiểu không hồi kết tương tự như Hội trường Gương. Bầu không khí rất yên tĩnh và tĩnh lặng. Cô ấy ngạc nhiên khi tôi hỏi cô ấy ăn mặc như thế nào.

L: Như ánh sáng. Tôi đoán giống như một chiếc áo choàng. Không thực sự mặc gì cả, nhưng cũng không phải không mặc. Tôi biết những người ở đó. Tôi không nhìn thấy họ, nhưng tôi cảm nhận họ. Vì vậy, ai đó phải ở đó. Tôi nhìn xung quanh và tôi có thể nhìn thấy họ

D: Nếu cô có thể hỏi họ làm thế nào cô đến đó, câu trả lời của họ sẽ là gì?

L (Đợi một hồi lâu) Cái này tốt này. Tôi phải làm điều này. (Chậm rãi, như thể nghe và lặp lại.) Đó là biểu hiện của việc vượt qua giới hạn vật lý của cơ thể bà để mạo hiểm vào cõi của không quan thời gian. Nơi mà tính duy nhất được gọi - câu này không có ý nghĩa - tính duy nhất của vũ trụ. Sự kết thúc của ... tất cả. Nó không có ý nghĩa gì.

D: Vẫn ổn nếu nó không có ý nghĩa. Có lẽ sau này chúng ta mới hiểu được. Đó là câu trả lời cô nhận được?

L: Vâng. Bất cứ điều gì.

D: Cô có đang trong cơ thể vật lý không?

L: Tôi đoán là không

D: Vậy cô đã du hành đến đó trong một dạng linh hồn của một hình thức nào đó?

L: Họ nói. Cơ thể vật lý không thể ở đây. (Tạm dừng một hồi lâu) Tôi đoán đó là vấn đề .... Tôi không hiểu nó, nhưng tôi muốn nói điều gì là chính xác. Năng lượng tinh thần của bà giống như bà chỉ là một lực và bà thực sự biết cách có thể du hành qua các chiều và xuyên không gian. Và khi bà đã sẵn sàng, thì bà đã sẵn sàng. Và nó không phải do ý chí hay sự lựa chọn. Bà không thể tự mình làm điều đó. Nó chỉ tự niheen xảy ra. Bà càng cố gắng nỗ lực ý thức, bà càng không làm được.

D: Vậy nó sẽ không xảy ra cho đến khi nó sẵn sàng xảy ra.

L: Đúng thế. Vì vậy, bà cần sự tách biệt đó. Tư duy đó, khách quan và chủ quan.

D: Những sinh vật này có liên quan gì đến điều này không?

L: Tôi đoán là họ làm. Chúng tôi ở đây để học hỏi, để phục vụ, vì họ làm sáng tỏ và họ hướng dẫn. Và để biết, vì vậy chúng tôi có thể phục vụ

D: Đó là những điều tốt. Tại sao họ muốn cô đến đây?

L: Bởi vì những thay đổi sẽ xảy ra. Những thay đổi đang diễn ra. Trong quá trình tiến hóa của hành tinh, tất cả vì sự tốt hơn của hành tinh. Trong thời đại chúng ta đang ở, con người phải được chỉ dẫn, bằng ví dụ của bà, sự hợp nhất của họ với vũ trụ và cha. Và tại thời điểm đó, hành tinh sẽ ổn. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều và đã lạm dụng, và bây giờ nó cần được tẩy rửa. Và chúng tôi ở đây để giúp đỡ, ví dụ, không phải bằng cách thuyết giảng. Và lòng tốt sinh ra lòng tốt.

D: Nhưng họ nói với cô rằng có những thay đổi đang diễn ra?

L: Vâng. Tôi thực sự không muốn biết về chúng, nhưng tôi đoán tôi phải biết

Cô dừng lại khi dường như đang quan sát điều gì đó. Sau đó, cô bắt đầu mô tả các vụ phun trào núi lửa và động đất. Ngoài ra, các vụ nổ và cháy do khí từ dưới lòng đất gây ra. Có rất nhiều người chết, nhưng ở giữa tất cả, cô ấy thấy tàu con thoi di tản mọi người lên một con tàu lớn hơn trên bầu trời. Sau đó, họ được chuyển đến các hành tinh khác trong các thiên hà khác.

L: Họ đang đến để hỗ trợ. Chúng ta nâng cao mức độ rung động của mình, hoặc họ nâng mức độ rung động của chúng ta, ai đó làm, điều gì đó làm. Và sau đó bà chỉ "vù vù" trên đó. Và vì bà chỉ là một lực năng lượng nên bà đang dao động với tốc độ cao hơn. Và thể chất của mật độ cơ thể bà không dày đặc như bây giờ, nhưng bà vẫn là một bản thể. Tôi đoán bà phải như vậy, bởi vì nếu bà thay đổi hành tinh, tôi đoán chúng có một bầu khí quyển khác. Nó không quá đặc và cấu trúc của con người bà phải thay đổi. Mức độ dao động phải thay đổi nhiều hơn đối với một hình nhẹ hơn là một vật chất dày đặc như chúng ta. Và tôi đoán đó là những gì sẽ xảy ra. Và đó là sự thật, bởi vì mọi người có thể làm điều đó ngay cả khi họ đang ở trên tàu con thoi này. Chúng có thể thay đổi mật độ của cơ thể. Và mọi người đi xuyên qua các bức tường và đồ đạc. Có những người làm điều đó, những người thực sự. Vì vậy, tôi đoán nếu bà có một loài tiến hóa cao hơn - hoặc "hiện hữu" là một từ tốt hơn - chúng có thể hỗ trợ những gì chúng ta đã biết, bởi vì bà vốn dĩ đã biết mọi thứ. Và bằng cách nâng cao tốc độ rung động đó, nó sẽ không thành vấn đề, bởi vì ngay cả khi các cơ thể vật lý chết đi, họ vẫn sẽ di chuyển đến một nơi khác.

D: Nhưng trong trường hợp này, họ đang mang theo cơ thể vật lý

L: Vâng, nhưng họ đang sắp xếp lại các phần để phù hợp với quá trình chuyển đổi.

D: Họ đang đón tất cả những người còn sống sót trên hành tinh?

L: (Buồn buồn) Không, tôi đoán là không. Tôi muốn nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó. Nhiều thi thể đã bị mất trong sự tàn phá. Họ không đón được tất cả mọi người.

D: Lý do tại sao vậy?

L: Những người được đón đi là những người tiến hóa hơn. Tôi cũng không thể tin được điều đó, bởi vì nó có vẻ không phù hợp. Tôi đoán là có. Tôi là ai để phán xét?

D: Những người tiến hóa hơn là những người có thể tạo ra sự chuyển đổi này

L: Tôi đoán vậy. Và tôi đang thấy một sự hồi quy trên hành tinh này. Con người trở lại trạng thái nguyên thủy hơn, thú tính hơn, giống như chúng ta đã từng.

D: Ý cô là những người còn sót lại trên hành tinh?

L:  Vâng. Trở lại nhiều hơn ... thậm chí trước cả thời người tối cổ.

D: Lý do gì khiến họ đang hồi quy?

L: Sau khi những điều này xảy ra, bầu khí quyển thực tế trên hành tinh thay đổi. Và để hỗ trợ cuộc sống vật chất của con người, loài người thay đổi, bởi vì hành tinh trở nên dày đặc hơn. Không khí dày đặc hơn từ tất cả những điều đang xảy ra. Mọi thứ chỉ bắt đầu lại từ đầu. Tôi không thể tin rằng chúng ta đang bắt đầu lại.

D: Ồ, có lẽ đây là một sự thay thế. Có thể họ đang cố gắng cho chúng ta thấy những điều khác nhau có thể xảy ra. Nhưng liệu điều này có xảy ra với tất cả những người còn lại trên Trái đất?

L: Tôi ghét phải nói "tất cả". Chỉ vì sẽ mất quá nhiều thời gian nếu mọi thứ .... Nhưng không, chỉ một số, một số thôi. Là vậy đấy. Lý trí nói rằng nó giống như dị tật bẩm sinh, bởi vì bất cứ điều gì đã xảy ra. Và bầu khí quyển đã thay đổi. Nhưng phải có những dạng sống cao hơn, dạng con người

D: Vậy cô nghĩ rằng họ đang cho cô thấy điều gì sẽ xảy ra với người còn sống?

L: Không, không phải những người sống sót. Đây là những đứa con của những người sống sót, tôi đoán vậy

D: Hãy để họ cho cô thấy những người khác không phát triển theo hướng đó.

L: (Tạm dừng) Tôi không thể thấy sự đối lập như vậy tồn tại như thế nào. Tôi không nghĩ rằng tôi đang ở trên Trái đất. Mọi người quá nhẹ. Ánh sáng trong cấu trúc vật chất, gần như tinh thần của một tinh thần. Nó không dày đặc, để sinh sống trên Trái đất. Nhưng có lẽ với sự thay đổi thì Trái đất sẽ là thiên đường, phải không?

D: Những người cô đang nhìn thấy bây giờ là những người đã được đón đi? Và họ đang tồn tại ở một nơi khác

L: Những người nhẹ hơn được tiến hóa hơn và được đón đi. Tôi không biết ai là người đưa ra quyết định đó. Đó là một nơi rất tốt. Yên bình. Nhiều khí. Nó giống như sự tồn tại ở dạng khí, với những màu xanh dương, oải hương và tía. Và bà không làm những điều như bà làm trên Trái đất, bởi vì bà không bị ràng buộc. Bà thậm chí không có nhà. Và bà có các hình dáng, nhưng kiến thức được tiếp thu. Nó chỉ là thông qua suy nghĩ. Nơi này không có những cuốn thật hay bất cứ thứ gì. Không có gì có tỷ trọng ngoài không khí. Và đó là một nơi rất tự do, bềnh bồng, nơi mọi người đều tốt và đều hạnh phúc.

D: Và không có cấu trúc vật chất, vững chắc?

L: Vâng, một số có. Những cấu trúc kết tinh mà tôi đã nói với bà trước đây. Tôi không nghĩ chúng là thủy tinh. Thật đẹp, đúng hơn là trang trí công phu trong cấu trúc. Những tháp pha lê. Một số cái lớn về mặt cấu trúc với các trụ cột có vẻ giống thiết kế La Mã hơn. Chúng không được làm từ đá cẩm thạch, giống như người La Mã đã làm. Đó là một loại thủy tinh hơi xanh, thủy tinh xanh nhạt. Nó rất đẹp.

D: Những cấu trúc đó được sử dụng để làm gì?

L: Tôi đoán chúng được dùng cho việc học. Đó là những gì xuất hiện trước khi bà đặt câu hỏi, bởi vì tôi biết bà sẽ hỏi nó. Nhưng việc học diễn ra thông qua âm thanh, không phải sách.

D: Cô có nghĩ rằng tất cả những người bị các tàu vũ trụ đón đi đã đến nơi này, hay họ đã đi đến nơi khác?

L: Ồ, không, không phải tất cả họ sẽ đến đây. Tất cả họ sẽ về nhà của họ. Nhưng không phải tất cả mọi người từ đây.

D: Ý cô là tất cả những người này đến từ những nơi khác? (Chắc chắn rồi) Họ không phải là người từ Trái đất?

L: Ồ, tôi chắc rằng có một số người đến từ Trái đất. Mọi thứ đều nằm trong phạm vi khả năng đó. Nhưng không phải ai cũng sẽ đến hành tinh này. Ai biết chúng tôi xuất phát từ đâu

D: Họ sẽ đến một bầu khí quyển quen thuộc với họ chứ?

L: Đúng. Nhà của họ. Mọi người sẽ liên kết lại với mẹ chồng vì họ đi du lịch theo các nhóm. (Cười thầm) Các thành viên trong gia đình. Điều đó đang đến gần

D: Nhưng trạng thái này không phải là trạng thái "chết" mà chúng ta nói đến

L: Ồ, không, đây là một trạng thái vật lý. Nó không phải vật chất dày đặc như cơ thể này

D: Tôi đang cố gắng hiểu điều này. Tất cả những người này được đưa lên tàu, được chuyển đi một cách nào đó, các phân tử bị phá vỡ, bằng cách nào đó được đưa lên tàu này. (Đúng) Nhưng đó không phải là tất cả mọi người. Tất cả những người đã được tàu vũ trụ đưa về quê hương của họ?

L: Vâng. Họ đến Trái đất để giúp đỡ quá trình tiến hóa của các loài, bởi vì khi các loài đang phát triển, họ đã quên mất vị thần. Và vì vậy họ đã cử những người khác đến hỗ trợ cho sự phát triển tâm linh đó, điều không có ngay từ đầu. Tôi đoán có thể hiểu như vậy.

D: Và có rất nhiều người như vậy?

L: Ồ, vâng, nhiều, rất nhiều. Một mặt tôi cho rằng đây là những người được chọn vì mức độ rung động của họ cao hơn. Nhưng tôi, cá nhân tôi không thể thấy ai sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhưng sau đó ai là người quyết định? Đức Chúa Trời trong trí tuệ thiêng liêng có thể đưa tất cả mọi người đi cùng vì tất cả chúng ta là một

D: Đúng. Nhưng cô có thấy ai trong số những người này được trở về Trái đất, hay tất cả họ đều đi đến một nơi khác? Tôi đã nghĩ rằng đó là một chuyến đi tạm thời

L: Những người sẽ được quay trở lại Trái đất là những người chọn quay trở lại. Bởi vì những gì tôi đang thấy bây giờ là một loại hình văn hóa rất sơ khai. Và tôi đoán những người được quay trở lại là những người sẽ muốn quay lại để phát triển bản thân, những người biết rằng hành tinh này có những thứ mà họ cần phải học hoặc ghi nhớ. Và những người quay trở lại, tôi nghĩ sẽ là những nhà lãnh đạo hoặc những sinh vật ánh sáng trong một thời gian. Để hỗ trợ ai, tôi không biết, trừ khi một loài khác sẽ tiến hóa

D: Có phải những người trong cơ thể vật chất mà họ đã để lại được đưa trở lại bởi tàu vũ trụ?

L: Không, tôi không nhìn thấy họ trong cơ thể vật lý mà họ đã để lại. (Cô ấy thở dài.) Không, họ sẽ không ở trong những cơ thể vật lý giống nhau. Nó sẽ là một loài tiến hóa cao và một loài không quá tiến hóa. Nó gần giống như các thiên thần sẽ chăm sóc các loài mới sẽ ở đây. Và nếu họ đồng điệu thì ... tôi không biết. Tôi nghĩ hành tinh sẽ rất khác. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết.

D: Cô nói rằng cô đã nhìn thấy những người sống sót trong số họ đã biến thành những người giống động vật này, hồi quy về trạng thái nguyên thủy. Liệu toàn bộ thế giới có trở thành như vậy không, hay một số vẫn tiếp tục nền văn minh.

L: Nền văn minh có lẽ sẽ bắt đầu lại

D: Cô không thấy nó tiếp tục ở những nơi có thể bị cô lập trên thế giới?

L: Không. Thế giới đã trở lại trạng thái mà các tòa nhà và công nghệ, ô tô và máy bay không còn ở đó nữa. Trở lại trạng thái mà tất cả các bụi chỉ mới chớm nở và cây mới bắt đầu phát triển. Nó giống như lúc bắt đầu lại. Nó giống như nếu bà đi vào rừng và tìm thấy một khu rừng nhỏ bé mà mọi người chưa từng bước vào hoặc phá vỡ, và mọi thứ đều rất mới và rất tươi sáng. Toàn bộ hành tinh là như vậy.

D: Cô có nghĩ rằng mọi thứ đã bị phá hủy?

L: Đây là lúc đi xuống. Ngay sau khi ... tôi thấy gì đó? Tôi thấy có nhiều nước hơn trên hành tinh. Hoặc nhiều vùng đất được bao phủ bởi nước

Sau đó tôi yêu cầu cô ấy mô tả thế giới trông như thế nào cho đến khi các phần của lục địa nằm trên mặt nước. Điều đáng kinh ngạc là cô ấy mô tả gần như chính xác điều mà tôi đã ghi chép trong Chương hai: Cuộc trò chuyện với Nostradamus. Cô ấy không thể lấy thông tin này từ cuốn sách, bởi vì nó vẫn chưa được xuất bản khi chúng tôi đang có buổi họp này vào năm 1989.

D: Đây có thể là những khả năng. Chúng không cần phải là sự thật cụ thể. Họ có lời khuyên nào không?

L: Lời khuyên này rất đơn giản, và đã được dạy qua nhiều thế kỷ. Đối xử với người khác như cách bạn đối xử với họ.

Quy tắc vàng này có thể được tìm thấy trong bảy tôn giáo cơ bản trên hành tinh của chúng ta:

ĐẠO BÀ LA MÔN: Đây là điểm chung của bổn phận: không nên làm gì với người khác, điều này sẽ khiến bạn đau đớn nếu làm với bạn. (Mahabharata 5: 1517)

ẤN ĐỘ GIÁO: Hurt not others in ways that you yourself would find hurtful. (Udana-Varga 5:18)

PHẬT GIÁO: Không làm tổn thương người khác theo cách mà bản thân bạn sẽ thấy tổn thương. (Udana-Varga 5:18)

NHO GIÁO: Chắc chắn đó là châm ngôn của lòng nhân ái: Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn họ làm cho bạn. (Suy ngẫm 15:23)

ĐẠO GIÁO: Hãy coi lợi ích của người hàng xóm là lợi ích của chính bạn và mất mát của người hàng xóm là mất mát của chính bạn. (Tai Shang Kan Ying P'ien)

HỎA GIÁO: Bản chất tự nhiên là tốt mà người khác không làm bất cứ điều không tốt với bản thân. (Dadistan-I-dinik 94: 5)

ĐẠO DO THÁI: Điều gì đáng ghét đối với bạn, đừng làm đối với đồng bào của bạn. Đó là toàn bộ luật; tất cả phần còn lại là bình luận. (Talmud, Shabbat 31 a)

CƠ ĐỐC GIÁO: Tất cả những gì các ngươi muốn người đó làm cho mình, thì các ngươi cũng hãy làm cho họ; vì đây là Luật pháp và các tiên tri. (Matthew 7:12)

ĐẠO HỒI: Không ai trong các bạn là tín đồ cho đến khi anh ấy khao khát anh trai mình điều mà anh ấy mong muốn cho chính mình. (Sunnah)

D: Đôi khi những lời khuyên đơn giản nhất lại có sự khôn ngoan nhất.

L: Nếu tốc độ rung của hành tinh thay đổi, khi mọi người trở nên tử tế hơn, hoặc con người nhận ra Chúa trong mọi người, thì tốc độ rung của hành tinh sẽ thay đổi. Và bằng cách nâng lên mức đó, hành tinh Trái đất sẽ được chữa lành ở một mức độ nào đó. Và việc gột rửa lẽ ra phải xảy ra, vì cách chúng ta đã tàn phá hành tinh, sẽ không nhất thiết phải xảy ra. Cảm ơn hành tinh vì sự tốt lành của cô ấy, vì không có sự ngăn cách nào giữa chúng ta và hành tinh của chúng ta. Đừng tạo ra sự ngăn cách. Tất cả chúng ta là một cùng nhau. Hành tinh, chúng ta, con chim, con chó, không có gì ngăn cách giữa bất cứ thứ gì. Chỉ là sự khác biệt về biểu hiện của hình thức. Và nếu mọi người nhận ra điều đó, thì chúng ta sẽ có Thiên đường trên hành tinh.

Khi LeeAnn tỉnh dậy, cô ấy đã thảo luận về nhận thức của mình về nơi mà cô ấy đã tìm thấy ngay sau khi chìm vào giấc ngủ.

L: Nó trông giống như Hội trường Gương, nhưng nó không phải bằng kính, giống như khi bà nhìn vào gương, bà tiếp tục nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lần nữa. Đây giống như một đường hầm hơn. Nơi bà có thể tiếp tục nhìn xuống và nó được chia thành nhiều phần. Căn phòng tròn hoặc cong với những bậc thang đúc, và đại sảnh đi ra trước mặt tôi

Bởi vì trước đó cô ấy đã đề cập đến khái niệm ảnh ba chiều nên tôi tự hỏi liệu Hội trường Gương này có liên quan gì đến việc chiếu những hình ảnh thảm họa mà cô ấy nhìn thấy hay không. Tôi giải thích khái niệm cho cô ấy. Cô ấy thậm chí còn không biết ảnh ba chiều là gì

D: Rõ ràng là cô phải nhìn thấy điều này vì bất cứ lý do gì. Nó có làm phiền cô không?

L: Không. (Cười) Tôi bịa ra.

Tôi bật cười. Đây là cách tốt nhất để tích hợp một cái gì đó có thể làm rối trí. Nếu đối tượng không quá coi trọng việc này thì sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Sau này, khi họ sẵn sàng khám phá nó sâu hơn, tâm trí của họ sẽ có thể xử lý nó.

LeeAnn không biết rằng tôi đã làm việc với những người về sự thay đổi trên bản đồ của Trái đất, và rằng chúng tôi đang tập trung vào những hình dạng giống nhau của các lục địa và điều kiện của thế giới mà cô ấy đã mô tả. Sau đó, tôi đã đưa cô ấy đến gặp một trong những người tham gia khác trong dự án này. Khi nói chuyện với Beverly về những điều này, cô ngạc nhiên rằng một số điều cô nhớ lại khớp với những gì Beverly đã nhận được. (Beverly là nghệ sĩ đã vẽ bản đồ những thay đổi của Trái đất trong Trò chuyện với Nostradamus, Chương IL)

Mặc dù có những điểm tương đồng lớn, tôi vẫn thích nghĩ về những cảnh thảm khốc này như là tương lai, xác suất và khả năng thay thế, thay vì chắc chắn. Tôi không muốn đây là tương lai của chúng ta, và chúng ta có thể đưa ra lời khuyên là hãy coi Trái đất như một thực thể sống và tử tế hơn với nó và với nhau. Có lẽ sau đó chúng ta có thể ngăn chặn loại tương lai này.

Rõ ràng những người ngoài trái đất không có bất kỳ cơ hội nào. Họ đang chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Có thể họ hiểu bản chất con người hơn chúng ta.

CHƯƠNG 10
NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ “NHÀ”

Khi tham gia liệu pháp thôi miên hồi quy, nhiều đối tượng nghiên cứu của tôi đã bất ngờ đi một nơi nào khác thay vì đi về tiền kiếp. Chắc chắn đó không phải là Trái Đất, nhưng về mặt cảm xúc thì mỗi người trong số họ đều gọi nơi này là “nhà” của mình. Thông thường khi các đối tượng cố gắng mô tả nơi này thì nó giống như một môi trường tiềm ẩn nguy cơ, nhưng những cảm xúc mạnh mẽ của họ thì không thể chối cãi khi họ được nhìn thấy nó lần nữa. Điều này xảy ra lần đầu tiên với Phil trong Keepers of the Garden (Người giữ vườn) khi anh ấy nhìn thấy Hành tinh Ba ngọn tháp. Tràn ngập cảm xúc. Điều này lại xảy ra với Clara trong Chương 5 khi cô ấy nhìn thấy một hành tinh tương tự như các cấu trúc hình chóp. Cô ấy cũng biểu hiện những phản ứng xúc động mạnh. Nếu chúng ta phủ nhận sự tồn tại của luân hồi thì điều này rất khó giải thích. Nếu như một người chỉ sống một cuộc đời trên Trái Đất, thì đây được coi là ngôi nhà duy nhất mà họ từng biết đến. Tại sao họ lại có những cảm xúc mạnh mẽ với một hành tinh xa lạ hoang vắng, như chưa từng được khám phá? Khi nhìn thấy hành tinh đó, có một cảm giác nhớ nhà mạnh mẽ và mong muốn được ở lại đó thay vì quay về ngôi nhà hiện tại ở Trái Đất.

Tôi gọi những người này là “Star-Children” (Con của các vì sao) mặc dù tôi biết đây là một khái niệm rất rộng. Họ coi hành tinh này là một môi trường ngoài hành tinh. Họ không muốn ở đây. Họ là những người hiền lành và không hiểu tại sao mọi người có thể nhẫn tâm với nhau như vậy; làm thế nào thế giới này trở nên bạo lực như vậy. Họ khao khát được về “nhà”, mặc dù họ không thực sự biết “nhà” ở đâu. Trong hầu hết các trường hợp này, khi họ xuất thần, họ nói rằng họ đang trải nghiệm cuộc sống đầu tiên trên Trái Đất, hoặc chỉ mới sống một vài lần. Mỗi đứa con này nói rằng họ tình nguyện đến đây và trải nghiệm cuộc sống này với hy vọng rằng nguồn lực sống chưa từng biết đến bạo lực của họ sẽ có tác động tích cực đến Trái Đất. Đó được gọi là truyền hoặc thay máu. Họ tình nguyện nhưng không biết rõ điều này trong nhận thức, và vì vậy họ không hạnh phúc khi ở đây. Nhiều người trong số họ cố gắng tự tử để thoát khỏi những tình huống mà họ xem là không thể chịu đựng được.

Từ khi sách của tôi được dịch ra nhiều thứ tiếng, tôi đã nhận được thư từ nhiều người trên khắp thế giới cũng trải nghiệm những cảm giác tương tự. Họ đã nghĩ rằng họ là những người duy nhất trên thế giới có những cảm giác như vậy và thực sự cảm thấy cô đơn, bởi vì những cảm giác này không có ý nghĩa gì với những người trong gia đình hay bạn bè của họ. Họ cảm thấy thật sự giác ngộ khi được đọc những cuốn sách của tôi và khám phá ra rằng họ không hề đơn độc và thực sự có rất nhiều người khác đang trải qua tình trạng tương tự.

Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc với Phil vào cuối những năm 1980, tôi đã tìm ra rất nhiều Đứa con của các vì sao trên khắp thế giới. Nhiều người trong số họ đang trải qua những cảm giác giống như Phil. Những người khác thì dường như đã điều chỉnh được và đang có cuộc sống khá hạnh phúc. Những người sau này trẻ hơn, nên có thể các quyền lực đang hỗ trợ họ tốt hơn trong việc điều chỉnh. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp này, tiềm thức của họ cho biết lý do chính khiến họ ở đây là để hoạt động như một đường dẫn năng lượng cần thiết cho quá trình tiến hóa của Trái Đất trong thời điểm này. Nhiều người đã nói với tôi rằng chúng ta đang trải qua những thay đổi đáng kể khi Trái Đất thay đổi độ rung và chuẩn bị nâng cao nhận thức cho người dân trên hành tinh đến một chiều không gian cao hơn. Năng lượng của những đứa con của các vì sao là cần thiết để giúp ổn định quá trình chuyển đổi này.

Trong một phiên làm việc, một người đàn ông nói rằng anh ta đã hoàn thành việc trả nợ tất cả nghiệp chướng của mình, và không cần phải ở đây, nhưng anh ta đang là một phần của nhóm do Nguồn gửi đến. Những người khác là người thu thập thông tin, mặc dù họ không hề biết khi tỉnh táo. Một ví dụ về điều này là một gái điếm ở Luân Đôn năm 2000 đã kể về cuộc đời và tuổi thơ đau thương của cô. Cô chắc chắn không muốn sống trong thể xác này và đã cố gắng tự tử để rời đi. Nhưng cô nói rằng cô đã được cử đến đây để thu thập thông tin về các hành vi của con người. Còn cách nào tốt hơn để làm việc này hơn là trở thành một gái điếm? Một khách hàng nữ khác cũng đang cố gắng tự tử theo cách chậm rãi hơn. Cơ thể cô ấy đang dần giết chết cô ấy vì các cơ quan nội tạng đang có một vấn đề nghiêm trọng. Trong trạng thái xuất thần, cô ấy mô tả rằng đây không phải là nhà, và đi đến “ngôi nhà” mà cô ấy nhận thức ra: một thế giới tuyệt đẹp nơi cô được bơi lội trong sự mãn nguyện mà không cần lo lắng điều gì. Khi cô được gửi đến thế giới này để trú ngụ trong một cơ thể, cô đã nổi loạn và chống lại nó, và cố gắng phá hủy cơ thể trong nỗ lực tuyệt vọng để được trở về nhà.

Phần lớn những điều này không có ý nghĩa với tôi trong những ngày đầu nghiên cứu. Sau dần, tôi nhận được nhiều thông tin phức tạp hơn về các chiều không gian và thực tại khác, nó bắt đầu liên quan đến nhau theo một logic kỳ lạ. Khi tôi có thêm nhiều thông tin, tôi gặp nhiều kiểu linh hồn hơn, thường là trong những trường hợp bất thường.

Tôi gặp hai trường hợp đã chứng kiến sự hủy diệt của một hành tinh. Năm 1999 ở Singapore, tôi gặp trường hợp một người phụ nữ Trung Quốc sống trong cảm giác buồn bã suốt cuộc đời cô ấy. Cha mẹ cô nói rằng cô không bao giờ cười từ lúc còn nhỏ. Cô cũng có cảm giác nặng nề ở vùng ngực gần như là đau nhức. Trong phiên thôi miên, cô nhìn thấy hành tinh quê hương của mình đang nổ tung. Cú sốc này khiến cho vùng ngực của cô bị đau, và nỗi buồn đó là nỗi buồn khi cô nhận ra rằng mình không bao giờ có thể trở về “nhà”, và tất cả những người mà cô biết đều đã biến mất.

Trường hợp này có nhiều giá trị hơn vì tài liệu về UFO và những điều huyền bí không có ở Singapore. Tôi là một trong những tác giả đầu tiên đến chia sẻ tại một trung tâm siêu hình mới mở ở đây. Chính phủ kiểm soát gắt gao các tài liệu được viết ra hoặc diễn thuyết. Năm 1999 là năm đầu tiên cho phép được nói chuyện về những chủ đề này. Mặc dù vậy, tôi được người chủ của trung tâm cho phép để tôi có thể chia sẻ về tất cả các cuốn sách khác của tôi nhưng không phải về UFO. Tuy nhiên, tôi đã mang theo những cuốn sách về UFO của mình, và chúng được mua hết, nên tôi đã cố gắng đưa thêm thông tin vào đất nước này. Một khách hàng nữ chưa từng tiếp xúc với những bài viết như vậy đã bị sốc trong phiên họp vì cho rằng đó là những lời giải thích kỳ lạ nhất mà cô ấy có thể nghĩ tới.

Ở Memphis, năm 2000, tôi gặp một trường hợp khác có hậu quả nghiêm trọng tương tự. Một phụ nữ sống lại một cuộc sống của một người đàn ông nơi cô đáp xuống một hành tinh với một con tàu nhỏ. Khi bước ra ngoài, cô giật mình nhận ra rằng cát và bụi đã bị nung nóng bằng một sức nóng đáng kinh ngạc, biến chúng thành một chất giống như thủy tinh. Cô nhận xét rằng cần phải có một nguồn nhiệt cực lớn để làm được điều này. Khi cô ấy nhìn thấy đống đổ nát của một thành phố, cô đã khóc rất nhiều. Tất cả những gì còn lại là những lớp ngoài của các tòa nhà bị cháy khủng khiếp. Không có dấu hiệu sự sống ở bất cứ đâu, và cô biết tất cả mọi người đã bị thiêu rụi hoàn toàn đến nỗi không còn cả xương của họ. Mọi người đã hoàn toàn bị thiêu cháy. Đây là nhà của cô ấy (anh ấy) và anh ta đã rất muốn tìm được gia đình và bạn bè, nhưng không còn ai.

Cô ấy đã bị cảm xúc bao trùm và phải mất một thời gian để nguôi đi và trở nên khách quan. Anh ta đã đi xung quanh để tìm kiếm sự sống nhưng chỉ có sự tàn phá hoàn toàn ở mọi nơi. Thảm thực vât duy nhất còn lại là những cây cọ có lá nhọn. Rồi anh ta nhớ ra rằng anh ta đã từng chứng kiến nguyên nhân của sự hủy diệt. Từ một cái tàu lớn hơn, anh ta đã thấy một vụ nổ khổng lồ bốc lên từ bề mặt với những đám mây xám khổng lồ cuồn cuộn. Rõ ràng đó là nguyên nhân nhưng anh không biết tại sao nó lại xảy ra. Anh quyết định xuống xem và phát hiện ra sự tàn phá khủng khiếp ở hành tinh quê hương anh. Trong lúc tuyệt vọng, anh chỉ muốn thoát khỏi nó, và quay trở lại chiếc tàu lớn ở bầu không khí cao hơn.

Anh hoàn toàn quẫn trí và khóc khi lên đến chiếc tàu lớn. Anh đã quên mất làm thế nào để đi vào con tàu (có thể là do trạng thái cảm xúc của anh). Cuối cùng khi thư giãn một lúc, anh thấy mình đã ở bên trong. Đó là cách mà anh phải làm, dùng trí óc để vào được con tàu. Hoàn toàn kiệt sức và chấn động về cảm xúc, anh đi đến góc của mình và nằm xuống một thứ giống như một cái ghế bên cửa sổ. Anh chỉ muốn đi ngủ và thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ kia.

Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vì anh ấy chìm vào giấc ngủ và hoàn toàn quên đi. Sau đó chúng tôi tìm hiểu các chủ đề khác liên quan đến các vấn đề của anh ấy. Những trường hợp này cho ta thấy sự hủy diệt hoàn toàn của một hành tinh đã xảy ra nhiều lần trong một lịch sử vô cùng dài của vũ trụ, và điều này có thể mang lại một cảm giác buồn tột độ, cảm giác không thuộc về, hoặc khao khát được về “nhà” nhưng không biết “nhà” ở đâu. Khoảng thời gian thích nghi với một thế giới mới thường rất khó khăn và nó vẫn ẩn trong những lưu trữ của tiềm thức.

Dan là một chàng trai người Úc, anh liên tục gửi thư cho tôi khi tôi ở các quốc gia khác nhau, hỏi thăm lịch hành trình của tôi để anh có thể gặp tôi ở Mỹ. Anh đang đi trekking ở Nam Mỹ và sắp đến Mỹ vào tháng 6 năm 2000. Tôi đã cố ngăn cản ý định đến Mỹ của anh chỉ vì để gặp tôi, nhưng các lá thư của anh vẫn tiếp tục dai dẳng. Anh ta dự định đến Los Angeles và thuê một chiếc xe để lái đến Chicago, ở đó vào thời điểm tôi đang phát biểu tại hội nghị của các nhà cảm xạ học - Dowser’s Conference. Anh ta nói nếu anh bị lỡ lần này anh sẽ theo tôi đến Arkansas. Vì vậy tôi đã đồng ý để làm việc với anh ấy và đặt một phiên làm việc vào thời điểm mà anh đã lên kế hoạch. Tôi không khuyến khích việc này nhưng anh ta quyết tâm cao nên tôi cho là một ngoại lệ, khi anh ấy phải di chuyển xa như vậy.

Anh ta ở một nhà nghỉ gần Trung tâm Hội nghị, và sáng hôm sau anh ta đến hơi muộn vì tắc đường nên chúng tôi bắt đầu muộn. Mãi sau này chúng tôi mới nhận ra điều này ảnh hưởng như thế nào. Người tổ chức hội nghị cho phép chúng tôi sử dụng phòng riêng của anh ta chuyên sử dụng cho các buổi họp riêng, vì chúng tôi (cùng với những người khác) đang ở một khu nhà riêng cách địa điểm hội nghị khá xa. Tôi đã lên lịch cho hai phiên làm việc và Dan là người duy nhất trong ngày hôm đó, vì đó cũng là ngày cuối cùng của hội nghị.

Trước khi vào phiên thôi miên, anh ấy kể với tôi rằng anh đến từ Úc, nhưng anh đã có một công việc tuyệt vời với vai trò thiết kế đồ họa cho một công ty lớn ở Luân Đôn. Công việc khởi đầu khá thuận lợi nhưng sau một thời gian, áp lực về lịch trình công việc, cuộc sống ở thành phố lớn, v.v…bắt đầu ảnh hưởng nặng nề đến anh. Sức khỏe của anh ấy bị ảnh hưởng. Thay vì quay trở lại Úc, anh nghỉ việc và bắt đầu đi du lịch. Và vì anh là một nhân viên có giá trị, sếp của anh ấy đã cho anh nghỉ việc và bảo anh có thể quay trở lại làm việc bất cứ khi nào anh sẵn sàng. Đó là lý do vì sao anh đi đến Nam Mỹ đầu tiên và xách ba lô đi khắp đất nước. Bạn gái anh đã đi cùng anh trong một phần của hành trình, nhưng điều kiện sống khắc nghiệt của việc du lịch ài ngày khiến cô ấy không còn hứng thú và cuối cùng cô đã rời khỏi anh ở Argentina. Anh tiếp tục phần còn lại của cuộc phiêu lưu và cuối cùng đã đến Mỹ. Anh tính toán số tiền của mình một cách cẩn thận và quyết định sẽ trở về nhà ở Úc sau khi rời Mỹ. Chúng tôi đã khám phá nhiều điều trong phiên làm việc này.

Thông thường theo thói quen, tôi sẽ đưa đối tượng xuống từ một đám mây và tìm chính họ trong một tiền kiếp thích hợp để tìm hiểu nguyên nhân về các vấn đề của họ. Nhưng thay vì đến một cuộc sống ở Trái Đất, Dan lại nhận thấy mình đang đi đến một nơi khác.

Dan: Tôi đã rời khỏi đám mây, nhưng tôi không đi xuống. Tôi thấy một vầng sáng lớn có hình bóng. Và cái cách những chùm sáng đi qua cái bóng, những vụn ánh sáng, khiến tôi không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào.

D: Nhưng anh có thể lơ lửng trong không gian nếu đó là nơi anh muốn đến.

Dan: Tôi đang tưởng tượng ra ô cửa này trong không gian. Nên có lẽ tôi sẽ đi qua đó. Tôi cảm thấy như đang bơi ngược dòng thủy triều để đến gần nó. Gần như tâm trí tôi không cho phép tôi đi qua đó. Hoặc tôi không biết phải làm thế nào.

Tôi đưa ra các gợi ý nhắc anh ấy rằng anh ấy được an toàn và được bảo vệ để có thể tìm hiểu bất cứ điều gì anh ấy muốn trong sự an toàn.

Dan: Tôi không chắc tôi đã đi qua nó hay chưa, nhưng bây giờ tôi có thể nhìn thấy một hành tinh xanh khổng lồ, khổng lồ, rất lớn. Nó gần như là bị che khuất, trong bóng tối, nên tôi chỉ có thể thấy một phần ngoài rìa của nó. Nó rất là xa. Có những ngôi sao tuyệt đẹp phía sau, và một Mặt trời sáng ở phía xa bên trái. Và đó là một cái bóng. Tôi có thể thấy phần rìa của hành tinh, nó có màu xanh lục tuyệt đẹp, như ngọc lục bảo. Tôi thấy một kết cấu. Nó không trơn tru; nó trông gập ghềnh như một mặt trăng trong khoa học viễn tưởng. Tôi đang bay trên sa mạc giữa một số cấu trúc không có vai trò gì khác ngoài đóng vai trò như một cánh cổng, như một điểm đánh dấu.

D: Chúng có phải là một phần của một bức tường không?

Dan: Không. Nó có hai cột. Không khác gì Đài tưởng niệm Washington nhưng có màu cát, và đứng cạnh nhau. Giống như một ô cửa, nhưng không có dây buộc hay cánh cửa nào cả. Chỉ như những điểm làm dấu.

Đây lại là một hành tinh có cấu trúc hình chóp với các đặc trưng nổi bật của nó.

D: Anh đang bay qua cánh cửa đó?

Dan: Hoặc phía trên nó, như một con đại bàng. Khi tôi nhìn vào nó tôi có một cảm giác khao khát nếu bà muốn nghĩ vậy. Hai cái trụ nằm trên một mặt phẳng, như một sa mạc. Và một biển ngọc lục bảo bên phải từ vị trí của tôi. Có một vịnh nhỏ ở phía xa. Đó không giống như biển. Nó giống như sa mạc vừa dừng lại. Và rồi xa hơn một chút vào đất liền có những tảng đá giống như một tảng đá nhô ra ngoài đại dương. Và nó rất là to.

D: Anh có phải đi qua cánh cổng, những cái cột, để đến đó không?

Dan: Không, nó chỉ giống như một biển chỉ dẫn. Ta ở đây. Đây là - để tôi tìm từ tốt hơn - đây là nhà tôi.

D: Anh nói anh có cảm giác khao khát khi anh nhìn vào hai cái trụ?

Dan: Vâng. (Xúc động) Gặp lại nơi này khiến tôi nhớ lại cảm giác hoàn toàn thoải mái. Tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm, nhưng giống như tôi đã chụp lại một bức ảnh trong ký ức, và tôi giữ lấy nó một cách thân thiết.

Điều này chắc chắn mang lại cho tôi một cảm giác déjà vu (kỳ lạ), bởi vì đây là cảm xúc giống như Phil và Clara mô tả. Về mặt logic, không có gì về nơi này có thể truyền cảm hứng cho cảm giác đó. Tuy nhiên, từ lâu tôi đã học được rằng logic không liên quan gì đến cảm xúc này. Các cảm xúc thay thế cho logic.

Dan: Và tôi biết rằng tôi không có cơ thể ở đây. Tôi đang cố gắng nhìn vào chính mình, và tôi biết là tôi chỉ là bản chất. Tôi cảm thấy hầu như tôi là một hành tinh. Tôi ở nơi này, nếu bà muốn nghĩ vậy. Và đây, đại dương cũng giống như đại dương của chúng ta, nhưng nó hoàn toàn có màu ngọc lục bảo. Và sa mạc cũng giống như sa mạc của chúng ta, nhưng chúng không quen thuộc với con người này. Nó khác lắm, nhưng quen thuộc. Và tôi có cảm giác như một con đại bàng, nhìn vào mọi thứ. Tôi có thể nhìn xa lắm.

D: Có thành phố nào không hay chỉ toàn đất?

Dan: Nếu tôi nhìn vào trong sa mạc thì dường như không có ai cả. Không tòa nhà, chỉ sa mạc. Và nếu phải nói một cách trung thực thì những gì mà tôi cảm nhận là các trụ này gần giống như một chạc ba cung cấp năng lượng. Và bản thể của tôi biết cái chạc ba này, giai điệu này, độ rung này. Và nó mang tôi trở lại mỗi lần tôi cần ở đây, vì giống như một tiêu điểm, giống như một viên pha lê. Ở đây rất thoải mái.

D: Thật là tốt. Nhưng anh có cảm nhận được bất kỳ sinh vật nào như anh ở nơi này không?

Dan: Tôi cảm thấy mình không đơn độc. Tôi cảm thấy ổn định hơn, thoải mái hơn. Giống như tôi rất hạnh phúc khi được ở đó. Tôi cảm thấy như tôi là tất cả mọi thứ khác. Tôi không thể không cảm thấy cảm xúc đó bên trong nơi tôi được chào đón. Tôi chỉ là vậy. Thật khó để giải thích.

D: Nhưng anh cảm thấy như năng lượng thuần túy và không có cơ thể?

Dan: Vâng, bởi vì tôi không thể liên quan tới bất cứ thứ gì. Tôi là tất cả mọi thứ, như nó đã từng như vậy. Sự tĩnh lặng của đá, sức nóng của sa mạc, gợn sóng của đại dương. Tất cả đều thoải mái và dễ chịu.

D: Anh đang làm gì ở đó?

Dan: Chỉ tồn tại thôi. Nhưng có lẽ đó là vì tôi chỉ tập trung vào một phần, vì việc này rất thoải mái. Nếu phải nói rằng có một mục đích, tôi không thể nói cái nào, vì chỉ là để ở đó. (Ngừng). Có một điều với những cái trụ này là tôi cảm thấy chúng giúp tôi di chuyển. Giả sử nếu tôi muốn đến đây, tôi có thể sử dụng những cái trụ này để đưa tôi trở lại vì tôi hiểu chúng rất rõ. Đó chỉ là một ví dụ. Tôi không nói đó là những gì tôi đã làm.

D: Ý anh là di chuyển từ bất cứ nơi nào mà anh đang ở?

Dan: Đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Bất cứ nơi nào. Nó giống như đèn trước hiên nhà. Những cái trụ này giống như ánh sáng chúng ta để cho người giao pizza. Bà biết đấy, để chỉ rằng đây là nơi bà ở.

D: Để xác định một địa điểm. Nhưng chúng giúp anh di chuyển đến những nơi khác như thế nào?

Dan: Tôi không nghĩ rằng chúng thực sự giúp tôi di chuyển như vậy. Đó chỉ là cách để quay trở về. Bây giờ tôi đang có những hình ảnh đẹp về ánh sáng. Chỉ ánh sáng. Tôi đang có một hình ảnh khác ngay lúc này, nên tôi đã rời khỏi đó. Từ vị trí của bên thứ ba tôi có thể thấy điều gì đó đang xảy ra, và tôi nghĩ đó có thể chỉ là ảo giác về cách nó hoạt động. Nhưng nó thuộc kiểu như loại sứa vì nó có hình dạng quả cầu. Có những cái gân hay xúc tu nhỏ xíu khiến tôi dính chặt vào chỗ đó. Nhưng không đính vào. Chỉ giống như khi các anh chàng đi trong các ổ gà trên biển hoặc vào các hang động, họ cần một sợi dây để dẫn họ trở lại mặt nước. Là như vậy đó.

D: Đó là một hình ảnh minh họa. Anh không có một cơ thể nhưng anh đang kết nối với nơi đó. Nhưng dường như anh phải rời khỏi nơi đó lúc này hay lúc khác. Hãy rời khỏi khung cảnh đó, và tôi muốn anh đi đến thời điểm mà anh rời khỏi nơi mà anh gọi là nhà.

Dan: Theo bản năng, tôi chỉ cần một sự thay đổi. Đó là những gì đến đầu tiên. Chỉ là thời điểm. Tôi không biết tại sao.

D: Đó không phải là một sự cố hay cái gì đó đã diễn ra?

Dan: Bà đã bao giờ rút khăn giấy bằng máy hút bụi chưa? (Rồi) Đó là loại cảm xúc mà tôi đang có. Giống như nhìn nó “vút” đi. Nhìn nó biến mất qua một cái ống, và cảm thấy năng lượng của tôi chỉ “vút” đi. Nên tôi không chắc đó có phải là một sự lựa chọn có nhận thức không. Giờ tôi gần như muốn khóc vì đau. Toàn bộ việc này gây đau đớn. Sự chia cắt.

D: Điều đó là tốt, bởi vì khi ta có một cảm xúc, ta biết rằng ta đang đạt được một điều gì đó quan trọng. Nhưng anh nói nó giống như là bị hút hết năng lượng. Ý anh là hút ra khỏi hành tinh đó?

Dan: Vâng, nếu tôi phải mô tả những gì tôi đang thấy, tôi sẽ nói rằng tôi đang bận nhìn vào những cái cột đẹp đẽ và biển đẹp đẽ, và rồi đột nhiên tôi không còn ở đó. Tôi không thể cảm thấy tôi đã chọn điều đó. Và tôi đang nhìn thấy những thứ như các thiên hà, và những cảnh đẹp tuyệt vời mà tôi luôn chăm chú xem trong sách. Và chỉ nhìn chằm chằm, và băn khoăn, tự hỏi.

D: Chúng thật đẹp.

Dan: Đúng vậy. Chúng quá đẹp. Khi tôi cố nghĩ khi tôi rời khỏi nhà của mình, tôi nhìn thấy những thứ đó. Và tôi biết đây là một khung cảnh đúng, vì nó giống như một ký ức. Cứ như thể tôi giống như một chiếc máy bay đang lao tới, hay một con đại bàng, bởi vì không có âm thanh nào. Nhưng tôi có thể thấy những cái trụ đó, và tôi cảm thấy thực sự tốt. Và nói, “Tôi lại về đây”. Tuyệt vời. Và rồi tôi chỉ chờ cho đến lần tiếp theo tôi lại về đây. Nhưng khi tôi nói về việc bị hút năng lượng? Tôi không thấy thoải mái. Tôi không chắc nó sẽ đưa tôi đến đâu. Tôi có thể cảm thấy nó bây giờ. Tôi nhận thấy tôi sẽ không trở lại.

D: Nhưng chúng ta biết chúng ở đó, và anh có thể đến thăm bất cứ khi nào anh muốn với tâm trí của anh.

Dan: Vâng, nhưng cũng không giúp ích gì. (Khụt khịt mũi)

D: Anh nói đó là cảm giác của năng lượng và anh bị hút năng lượng. Và lần này anh biết anh sẽ không quay trở lại. Hãy theo dõi cảm giác đó.

Sau đó Dan cố gắng để chuyển sang thứ khác. Anh ấy thực sự không muốn rời khỏi nơi này một lần nữa sau khi xa cách nó quá lâu. Cuối cùng sau khi tôi đưa ra các hướng dẫn, anh ấy thư giãn và thấy mình có một cuộc đời khác thường. Anh cho rằng đó là ở Ai Cập vì có những tòa nhà hình kim tự tháp trong một thành phố sầm uất. Đây có thể là một nền văn minh lâu đời hơn nhiều. Anh sống trong một tòa nhà kiểu kim tự tháp khổng lồ với nhiều phòng lớn, những đường dốc và đường hầm dưới lòng đất. Anh rất cô đơn và buồn chán khi sống một mình trong nơi rộng lớn này, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ hoặc ngưỡng cửa quan sát hoạt động của mọi người. Mặc dù không phải là một tù nhân nhưng anh thấy bị tách biệt và bị mắc kẹt trong thế giới này. Tôi đưa anh về thời điểm trước đó để xem công việc của anh ta là gì. Anh ta là một cố vấn cho một người và anh cảm thấy buồn chán vì người đó không thường xuyên ở đó. Thời gian còn lại anh không có gì để làm. Anh cảm thấy anh làm việc với các năng lượng vũ trụ, và sử dụng những cử chỉ để tập trung suy nghĩ.

Dan: Ông ta không thường xuyên ở đây. Tôi đang nhìn thấy một quả cầu ánh sáng lớn. Tôi thấy nó di chuyển trong không gian. Và tôi thấy chúng tôi giao tiếp trực tiếp. Tôi không biết chúng tôi đang nói gì. Tôi thậm chí không biết tại sao chúng tôi đang nói điều đó. Ngoại trừ việc có thể là đang cho lời khuyên hoặc tôi đang bảo ông ta chuyện gì đang xảy ra, giống như thông báo tin tức.

D: Của Trái Đất, hay của hành tinh nơi anh đang ở?

Dan: Nơi này. Đây không phải là Trái Đất. Tôi khá là chắc. Mọi thứ ở đây quá lớn. Chúng ta có những thứ to lớn ở Trái Đất nhưng ở đây mọi thứ còn lớn hơn nhiều. Tôi đang bảo ông ta về chuyện gì đang xảy ra, và có lẽ chúng tôi nên giải quyết nó như thế nào. Nhưng tôi vẫn có cảm giác không trọn vẹn bao trùm lên tất cả. Thành thật mà nói, nó giống như là những việc tôi làm không thực sự có ý nghĩa, nó rất buồn chán.

D: Nhưng ánh sáng từ quả cầu ánh sáng lớn có thỉnh thoảng đi vào trong căn phòng không?

Dan: Có, tôi nghĩ ông ta có khả năng. Và bây giờ tôi đang có các hình ảnh của một người rất khỏe mạnh. To lớn và mạnh mẽ. Nếu nhìn lại bản thân tôi, tôi sẽ nói rằng tôi cao ở mức trung bình còn ông ấy rất to lớn. Tôi nghĩ ông ta quan trọng hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ ông ấy quản lý khu vực này.

D: Nhưng khi ông ấy ở đó, ông ấy trông giống anh?

Dan: Đúng, nhưng to lớn hơn. Tôi không nghĩ rằng tôi được bất kỳ ai yêu mến. Tôi không nghĩ anh ấy đối xử với tôi quá tôn trọng. Kiểu như một người hầu. Không lịch sự. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Và tôi cũng có cảm giác giống như khi tôi ở Trái Đất. Chỉ là tôi muốn thoát ra. Tôi muốn kết thúc mọi thứ. Tôi cảm thấy thực sự bị mắc kẹt, tôi nghĩ vậy, nhưng không bị cầm tù. Tôi phải nói rõ điều đó. Tôi cảm nhận được rằng tôi thoải mái. Vị trí của tôi khá tốt. Nhưng tôi giống như một người giúp việc cho người này. Tôi nói với ông ấy các thứ và nếu mọi người muốn gặp ông ấy, họ phải thông qua tôi. Và tôi bảo họ khi nào được gặp ông ấy. Và chỉ buồn chán như vậy.

Đột nhiên có ai đó gõ vào cửa phòng khách sạn. Tôi đã đặt bảng “Không làm phiền” trên cánh cửa và đã quá trễ nếu người giúp việc muốn đến. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nên tôi đề nghị Dan dừng lại một chút, để mọi tiếng động không làm phiền anh ấy. Và tôi ra xem đó là ai. Đó là giám đốc của Hội nghị và vợ anh ta. Họ mang theo một con dolly và muốn vào phòng lấy hành lý. Họ phải trả phòng nếu không sẽ bị tính phí thêm một ngày nữa. Tôi đã không nghĩ đến việc này khi lên lịch cho buổi làm việc, vì vậy tôi đã gặp tình huống khó xử này. Tôi hỏi họ liệu có thể quay lại sau khoảng mười lăm phút nữa hay không để tôi đưa Dan ra khỏi trạng thái thôi miên. Tôi thực sự không thích điều này vì chúng tôi chưa có cơ hội để giải quyết bất kỳ vấn đề nào của anh ấy. Tuy nhiên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa anh ấy trở lại. Hai vợ chồng rời đi và họ sẽ quay trở lại rất nhanh.

Tôi chỉ dẫn để Dan quay trở lại với cơ thể của anh ấy và đưa anh ấy đến ngày hiện tại. Tôi thực sự không thích phải làm việc trong điều kiện gấp gáp vì biết rằng sẽ không đạt kết quả tốt nhất. Tôi cảm thấy tốt hơn là đưa anh ấy trở lại hơn là cố gắng vội vàng và không làm hiệu quả công việc, vì vậy tôi đã đưa ra những chỉ dẫn để giúp anh ấy, để anh ấy có thể học cách sống với những cảm xúc của con người. Tuy nhiên tôi biết mình cần thêm thời gain để đưa ra những đề xuất hiệu quả hơn, nhất là khi tôi chưa xác định được nguyên nhân gây ra vấn đề của anh ấy. Tôi cảm thấy đã làm Dan thất vọng. Nếu chúng tôi có thời gian như tôi thường phân bổ, tôi biết chúng tôi có thể tìm ra câu trả lời.

Tôi đánh thức Dan vừa đúng lúc vì vợ chồng họ trở lại và gõ cửa. Anh ấy cũng không hài lòng, giống như tôi, vì anh ấy cũng cảm thấy mình chưa tìm ra câu trả lời và chưa hoàn thành phiên làm việc. Chúng tôi đi xuống cầu thang đến bàn tại hội nghị nơi con gái tôi Nancy đang bán sách của tôi. Chúng tôi biết rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sắp xếp một phiên thay thế để hoàn thành những vấn đề còn dang dở. Tôi cảm thấy mình mắc nợ anh ấy, và cũng biết rằng tôi không thể tính phí anh ấy thêm một buổi nữa vì tôi cảm thấy có trách nhiệm với tình huống xảy ra này. Vì vậy tôi đồng ý để anh ấy đến gặp tôi tại nhà ở Arkansan, điều mà tôi chưa từng cho phép người lạ nào.

Tôi bảo Dan gọi cho tôi khi anh ấy đến, và chúng tôi sẽ đưa anh ấy lên núi đến nhà tôi. Tôi rất thận trọng trong việc mời bất kỳ độc giả hoặc người hâm mộ nào của tôi đến nơi tôi sống, vì như vậy tôi sẽ không còn sự riêng tư nào. Nhưng tôi tin vào bản năng của mình rằng anh ấy là một người tốt bụng, và đã đi nửa vòng Trái Đất để gặp tôi. Anh đã từng ở những nhà nghỉ rẻ tiền hơn khách sạn nhưng chúng tôi không tìm ra những chỗ như vậy ở Huntsville.

Dan ở lại Chicago vài ngày để thăm thú, rồi lái xe xuống Arkansas. Anh ta đến vào một ngày tồi tệ nhất có thể. Vào đêm trước chúng tôi có một trong những trận mưa như trút nước ở Ozark khiến cho nước ở các con lạch dâng cao và biến thành những con sông hung hãn. Anh ta gọi điện từ thị trấn và nói rằng anh ta đã qua đêm trong lều trên bờ hồ Beaver. Trong đêm, cơn bão trở nên dữ dội, anh ta thức dậy khi nước dâng lên trong lều. Anh phát hiện ra dường như cái lều không có khả năng chống thấm. Anh mua một chiếc lều khác và lái xe đến thị trấn Huntsville nhỏ của chúng tôi.

Khi anh ấy gọi, tôi thực sự quên rằng anh ấy sẽ đến sớm. Lúc đó chúng tôi lo lắng về thời tiết nhiều hơn. Tôi bảo anh rằng nước ở con lạch đã lên cao và con đường chính đến nhà chúng tôi không thể đi qua được. Phải mất một thời gian mới có người xuống thị trấn dẫn anh ta về nhà tôi trên núi theo con đường phía sau lưng. Đó là cách duy nhất để đến được nhà tôi khi con lạch đầy nước, và mất thêm một giờ nữa để tới nơi. Anh ấy nói sẽ đợi ở cửa hàng tạp hóa nhỏ cho đến khi có người xuống. Lúc đầu anh ta định hỏi đường để tự đi lên nhà chúng tôi nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay. Làm sao có thể chỉ đường cho một người lạ chưa từng biết khu vực này. Cuối cùng anh ta phải đợi ở đó hơn hai giờ trước khi chúng tôi tìm được đến với anh. Trên đường trở về nhà, Nancy đã lái xe của tôi còn tôi lái xe của anh ta để tôi có thể chỉ cho anh các điểm thăm thú trên đường đi. Khu vực này rất biệt lập, tự nhiên và hoang sơ, nhưng tôi thích sự riêng tư vì bình thường tôi đã phải dành rất nhiều thời gian để di chuyển và diễn thuyết ở các thành phố lớn, liên tục bị bao quanh bởi đám đông. Khi ở nhà, tôi thích sự biệt lập.

Tôi quyết định để anh ta ở trong phòng ngủ còn trống của chúng tôi, nhưng anh ta nhất quyết dựng lều trong sân. Anh thực sự hy vọng trời sẽ mưa một lần nữa để anh có thể kiểm chứng xem cái lều của anh có chống thấm nước hay không. Tôi mời anh ấy bữa tối và phải đến tối muộn chúng tôi mới có thể bắt đầu phiên làm việc. Anh ấy cảm thấy thoải mái và rất dễ dàng đi vào trạng thái xuất thần. Lần này tôi biết chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để khám phá các vấn đề của anh ấy và không có khả năng bị quấy rầy. Tôi hy vọng anh ấy sẽ trở lại khung cảnh cũ, và anh ấy đến được ngay lập tức.

Dan: Tôi đang nhìn vào cửa của căn buồng của tôi. Không có thứ gì trang trí ở trên tường. Rất giản dị. Các bức tường chắc chắn là bằng đá. Một lần nữa tôi có thể thực sự cảm nhận bàn chân mình chạm vào nó. Rất mát, và thật tuyệt. Có thứ gì đó như đèn lồng. Tôi nghĩ chúng tạo ra ánh sáng chứ không phải lửa. Một thứ gì đó liên quan đến hóa học. Giống như một đốm sáng nhỏ đáng yêu. Mắt tôi không thấy khó chịu khi nhìn vào.

D: Nó khác biệt, nhưng không giống như ngọn lửa?

Dan: Không, chắc chắn không phải lửa. Tôi đang nhìn vào nó ngay lúc này. Và nó giống như…Tôi muốn nói là ánh sáng huỳnh quang, nhưng không phải. Nó được làm mềm đi. Đó là một cái ống dài bằng vàng với một dạng tinh thể phát sáng ở trên. Theo như tôi hiểu, chúng là một loại chất hóa học tạo ra ánh sáng. Tôi không nghĩ rằng nó có nhiều năng lượng và không có hệ thống dây nhợ gì xung quanh. --Vâng, đây là chỗ của tôi. Cùng một cửa sổ, và không có gì cản trở tầm nhìn của tôi, ngoại trừ có một kim tự tháp ở bên phải khi tôi nhìn ra ngoài. Có một kim tự tháp bên trái, nhỏ hơn. Và một kim tự tháp bên cạnh cái bên trái, nhỏ hơn nữa.

D: Vậy có ba cái?

Dan: Có bốn cái kể cả cái của tôi. Cái bên cạnh to hơn cái của tôi rất nhiều. Và cái của tôi kết nối với cái lớn nhất đó và hai cái còn lại. Và tôi phải xuống khỏi căn buồng để đi đến chúng. Chúng được kết nối với nhau bằng một loạt các đường hầm với những chiếc đèn lồng treo dọc như những hành lang. Tôi phải đi xuống bằng cách nào đó. Tôi đang cố gắng hình dung điều đó xảy ra như thế nào. Tôi nghĩ là những cái trục, nhưng tôi không thấy cái cầu thang nào.

D: Nhưng chúng sẽ đưa anh xuống hầm.

Dan: Vâng. Toàn bộ nơi này có sự tính toán.

D: Có sự tính toán. Ý anh là gì?

Dan: Không nhất thiết phải sống trong đó. Chúng giống như những thành trì tập trung…một điểm tập trung năng lượng. Và tôi nhớ rằng cái người lớn hơn mà chúng ta đã từng đề cập này, di chuyển cùng năng lượng, nếu bà muốn hiểu như vậy. Ông ta có khả năng trở thành năng lượng. Tôi vừa bước ra khỏi căn buồn của mình đi vào một mặt phẳng, và nó giống như một cái thang máy. Tôi có thể thấy đèn nhấp nháy. Cái này đi xuống dưới rất nhanh.

D: Anh nói anh đang cung cấp thông tin cho người này.

Dan: Vâng, đó là công việc của tôi. Bây giờ nó đã rõ ràng hơn. Tôi là người liên lạc giữa những người xem ông ấy như một vị thần --và tôi biết ông ấy không phải là một vị thần. Tôi biết ông ta cũng là một phần của vũ trụ giống như bất kỳ ai trong chúng ta. Có lẽ chỉ là tôi đã quên mất cách làm như thế nào giống như ông ấy đang làm. Đôi khi tôi nhìn thấy quả cầu ánh sáng lớn này. Và mọi người - tôi không muốn nói là những người “bình thường” --nhưng về cơ bản là những người không chia sẻ bí mật nếu bà muốn hiểu như vậy. Họ tôn thờ ông ta, rất nhiều. Họ nghĩ ông ta là một vị thần. Và tôi biết không phải. Nhưng tôi không thể làm gì, vì tôi đã quên mất một số bí mật. Và ông ta không định nói cho tôi biết. Đó là thứ sức mạnh đang diễn ra. Tôi thậm chí có thể thấy những cuộc tranh cãi hiện đang nổ ra trước mắt tôi. Tôi bảo rằng điều đó không đúng và ông ấy không quan tâm.

D: Ý anh là không đúng khi họ tôn thờ ông ta?

Dan: Vâng, vì tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều bình đẳng. Nhưng vì ông ta có thể làm những điều mà họ không thể nên một cách tự nhiên họ coi ông ta là một vị thần. Và tôi vẫn phải báo tin cho ông ta. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn thoát khỏi tình cảnh này một lần nữa. Cảm giác rất tệ. Tôi nghĩ đến việc bỏ trốn nhiều lần nhưng không dám và sợ hãi. Và không có nơi nào để đi nữa, tôi nghĩ vậy.

D: Anh sẽ đi đâu?

Dan: Đó là vấn đề. Tôi không biết tôi sẽ đi đâu. Tôi khá chắc rằng tôi là người duy nhất biết về việc ông ta không nên được tôn thờ như cách ông ấy đang được tôn thờ. Và những bí mật mà ông ta có được nên chia sẻ cho những người khác như là một cách nâng cao tinh thần chứ không phải được sử dụng để chứng minh “tôi giỏi hơn”. Tôi đoán là ông ta sử dụng mọi người để thu hút năng lượng. Tôi không chắc đó là cách đúng để làm, nhưng nó giống như một sự ích kỷ. “Nhìn này. Nhìn xem tôi có thể làm gì. Tôi là thế đấy. Vì vậy tôi giỏi hơn.” Tôi đang cố gắng làm việc với suy nghĩ rằng ông ấy đến từ một nơi khác. Và tôi nghĩ đó là một không gian khác hơn là một nơi chốn khác. Hơn nữa ông ta đã phát triển ý tưởng về vũ trụ này…không biết làm thế nào để diễn tả. Hay chỉ cần nói rằng có một năng lượng vũ trụ. Và khi ta ở trong dòng sông năng lượng đó, mọi thứ có thể được hoàn thành, hoặc không hoàn thành, hoặc hoàn thành rất kém. Và ông ta làm việc đó rất tệ, vì ông ta chỉ nhảy vào dòng sông năng lượng. Nó cho ông ta sức mạnh này, mà khi nhìn vào chúng ta phải thốt lên rằng: “Ồ, chà, thật tuyệt vời. Chắc phải là một vị thần thì ông mới có thể làm những điều đó.” Và thay vì sử dụng sức mạnh có được từ sự tự nhận thức --Hơn thế nữa. Là đang biết và đang tồn tại. --Thay vì làm điều đó và khiêm tốn với thứ năng lượng đó, ông ta hoàn toàn tự cao tự đại. Và tôi ở đây, biết rằng tôi có sức mạnh tương tự như vậy, hoặc ít nhất cũng là cùng đến từ một nơi như vậy. Một ký ức mờ nhạt về một sự tồn tại khác, hoặc chỉ là hiểu về sức mạnh mà vũ trụ nắm giữ, và sự nhận thức, nếu bà muốn hiểu vậy. Và nói với ông ta rằng đây không phải là điều tốt. Và ông ấy làm tôi thất vọng. Ông ta thích nó. Giống như điều đó không liên quan gì đến tôi. “Vậy anh định làm gì với nó” kiểu như vậy. Tính tự phụ.

D: Nhưng anh nói ông ta không phải lúc nào cũng ở đó. Ông ta đi đi về về.

Dan: Ông ta không nhất thiết phải luôn ở đây. Ông ta đi bất cứ nơi đâu mình muốn. Không có gì. Khi ta hiểu nguyên lý của vũ trụ, không có gì thực sự ngăn cản được việc ta đi đâu vào lúc nào. Đó là bản chất của vấn đề và năng lượng. Và như chúng ta hiểu, không có gì khác với những thứ đó.

D: Trừ khi ta tự đặt ra giới hạn cho nó.

Dan: Chà, chúng ta có thể giới hạn vật chất thành một dạng, nhưng không có sự khác biệt giữa vật chất và năng lượng. Khi ta hiểu rằng ý thức là yếu tố ngăn cách giữa bất kỳ loại hình thức nào, thì khi ý thức đó đạt đến một không gian nơi mà nó có thể kiểm soát được hình dạng đó, thì chẳng còn sự khác biệt gì trong hình dạng. Không còn. Nó chỉ là một tập hợp của năng lượng được đặt vào trong vật chất.

D: Anh nói khi nào ta có thể kiểm soát hay khi ta không thể kiểm soát?

Dan: Khi ta có thể. Khi ta hiểu nó.

D: Khi ta hiểu ta có thể kiểm soát năng lượng?

Dan: (Thở dài) Chà, tôi đang nói “kiểm soát” nhưng không đúng từ đó, vì đó chỉ là từ để chúng ta hiểu. Nhưng điều quan trọng hơn là ta là năng lượng. Ta là năng lượng nên ta có thể là năng lượng. Hình dạng của vật chất chỉ là năng lượng vật chất. Thời gian là năng lượng. Chúng ta là năng lượng. Ý thức là năng lượng. Và ta có thể hướng nó đến một hình dạng. Khi ta đặt nó vào một nguồn thuần túy, nguồn của ý thức, ta có thể chuyển hướng nó đi bất cứ đâu. Không nhất thiết phải ở một vị trí cùng lúc. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Nếu ta muốn có thể tồn tại trong một thời gian dài mà không bỏ lỡ một phần của thời gian. Điều tôi đang thấy trước mắt là một ý tưởng về một sợi dây bị kéo căng. (Chuyển động của bàn tay). Và ta giữ một đầu dây với các ngón tay hướng lên trên để phần đó không bị ảnh hưởng bởi quá trình kéo và vẫn giữ hình dạng bình thường. Rồi ta kéo một đầu để nó mỏng dần mà đầu kia không bị ảnh hưởng. Rồi nó trông giống như một sợi dây cao su. Nhưng phần còn lại giống như một miếng cao su mỏng kéo dài. Vậy những gì tôi muốn nói là chúng ta liên tục làm việc này thông qua ý thức. Và ta có thể --“đẩy? kéo? thao túng?” Nhưng ta có thể thao túng nó bằng cách nói, “Chà, tôi ở trong phần này của sợi dây. Tôi ở trong này của sợi dây. Tôi có thể ở đây trong một thiên niên kỷ. Tôi có thể ở trong phần này một phần của giây”. Nhưng vẫn không có gì khác biệt cho sợi dây này, nó vẫn là một phần của cùng một vấn đề vật chất. Chỉ bị biến dạng, tách rời, vỡ vụn ra.

D: Phức tạp quá. Có nghĩa là trong hình dạng đó nó không cần phải có một cơ thể?

Dan: Nó trở lại với ý tưởng rằng tôi có thể tồn tại như một ngọn cỏ, là một phần của năng lượng đó, đồng thời là một sinh vật tràn đầy năng lượng của ánh sáng thuần khiết trong các không gian thời gian khác nhau. Điều phân biệt được hai năng lượng là bản thể có ý thức của tôi.

D: Điều này quay lại với ý tưởng về việc không có bất cứ thời gian nào và mọi thứ đều xảy ra đồng thời?

Dan: Thời gian chỉ là một năng lượng đang quay vòng. Đó là vấn đề xung đột của vật chất. Theo như những gì mà cơ thể này hiểu được thì đây là điều cảm thấy đúng đắn nhất, rằng đó là sự di chuyển thực tế của vật chất, vật chất vật lý. Nên vì vậy không thực sự có thời gian, nhưng nó tồn tại ở mặt phẳng nhân quả - tôi thậm chí không hiểu nó nghĩa là gì - nhưng nó tồn tại một cách nhân quả. Vì vậy, nếu có vấn đề, sẽ có thời gian. Nếu có năng lượng, sẽ có thời gian. Nếu có ý thức, không có thời gian, vì chúng ta đang tạo ra thế giới vật chất của mình từ ý thức.

D: Từ ý thức. Vậy nếu không có ý thức thì không có thời gian? Có phải ý anh là vậy?

Dan: Không. Có ý thức, không có thời gian. Thời gian và vật liệu. Điều tôi đang thấy trước mắt là một quả cầu khí lớn đang quay tròn. Tôi không chắc hoàn toàn tại sao nó lại liên quan lúc này nhưng toàn thân tôi đang run rẩy như một chiếc lá.

Điều này chắc hẳn xảy ra bên trong vì cơ thể anh ta lúc đó không có dấu hiệu gì, chỉ đang rất thoải mái.

Dan: Khái niệm này rất khó để chuyển tiếp. Chúng ta chỉ có thể giới hạn trong trí tưởng tượng của mình, vì nó không có bất kỳ giới hạn nào. Vì vậy chúng ta chỉ có thể tưởng tượng, do đó hạn chế các khái niệm cho nó, để cố nắm bắt nó. Là như vậy. Không có thời gian như vậy. Nên chúng ta có thể tồn tại tự do - từ này đúng nhất, từ duy nhất có thể - là: chúng ta tồn tại tự do. Bây giờ hãy thử và hiện thực hóa một ý nghĩa có ý thức - chỉ ý thức. Không còn từ nào khác. “Suy nghĩ” là sai vì suy nghĩ cũng là năng lượng. Nhưng ý thức, bản thân nó lại giống như vũ trụ tồn tại - chà, dù sao thì vũ trụ của chúng ta - được định nghĩa trước khi nó xảy ra.

D: Trước khi nó xảy ra.

Dan: Tốt nhất là chuyện xảy ra. Đó là những lời tự do nhất mà tôi có thể nói. Ý thức xác định nó sẽ xảy ra.

D: Để nó xảy ra. Nhưng ý thức là năng lượng mà anh đang nói đến. Ý anh là vậy phải không?

Dan: Ý thức xác định năng lượng, nếu bà muốn hiểu như vậy.

D: Nhưng điều này không có nghĩa là ý thức vậy lý. Nó giống như một ý thức năng lượng?

Dan: Suy nghĩ là năng lượng. Nhưng ai đã suy nghĩ? Tôi hỏi câu hỏi đó bởi vì tôi đang cố gắng minh họa một điểm. Đúng ra chúng ta phải nói, “Chà, suy nghĩ là năng lượng. Nhưng ai nghĩ ra ý nghĩ đó?” Và tôi đang cố gắng gợi ý rằng cơ thể này tin hoặc đang cảm nhận, rằng ý thức chính là người nghĩ ra ý nghĩ đó. Chính ý thức là động lực của mọi sự sáng tạo nhưng chúng ta biết. Cho dù đó là siêu hình, tinh thần, năng lượng, vật chất, vật liệu. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ ý thức. Những thứ này tồn tại là nhờ ý thức để học hay ý thức để tồn tại. Giống như lật một đồng xu. Ta không thể có một mặt của đồng xu mà thiếu mặt kia. Vì vậy bây giờ tôi đang được cho xem quả cầu khí quay lại để tạo ra một lực. Lực đó trở nên đặc quánh, và trở thành thứ mà ta hiểu, hoặc ít nhất là những gì/hiểu được - vì ý thức tỉnh táo của tôi đang hét vào mặt tôi bây giờ và tôi đang cố gắng phớt lờ nó nhưng điều đó rất khó. - Tôi có thể thấy nó đang quay. Tôi có thể thấy nó tạo ra. Để có được điều đó, nó phải tồn tại một khoảng thời gian. Giai đoạn? Nó phải tồn tại. Vì vậy chúng ta nắm bắt một khai niệm của thời gian vì chúng ta bị giới hạn? (Anh ấy không chắc từ đó là đúng).

D: Hợp lý đấy. Chúng ta bị giới hạn trong cơ thể vật lý khi ở trên Trái Đất, trong chiều không gian này hoặc bất cứ thứ gì.

Dan: Không nhất thiết phải có mặc dù…nhưng vâng, tôi đoán là vậy.

D: Chúng ta bị giới hạn, nhưng ở trạng thái khác thì không?

Dan: Trạng thái ý thức, không giới hạn. Gần giống như - để tìm một từ tốt hơn - một nhóm chơi. Điều này nghe có vẻ tầm thường, tôi biết, nhưng chúng ta luôn hoàn hảo. Tuy nhiên chúng ta có các bài học. Ý thức tạo ra sự phát triển? Tôi nghĩ “phát triển” là thứ sắp xảy ra --trừ khi tôi muốn nói là “biểu hiện” - nhưng tôi nghĩ đâu đó giữa hai từ này là đúng. Ý thức bắt nguồn từ đâu đó giữa ý tưởng về sự phát triển và biểu hiện, bằng cách vui tươi, sáng tạo, tràn đầy năng lượng. Và để tự hiểu điều đó chúng ta tạo ra các thứ khác, khác với những thứ vốn có. Bây giờ tôi đang được đưa thẳng trở lại hành tinh nơi tôi bị hút năng lượng như một tờ giấy ăn. Và tôi đang phải tạo ra nhiều thứ hơn để phát triển. Để trở nên sáng tạo hơn tôi đã tồn tại ở đó --Chúa mới biết là bao lâu --tôi chỉ muốn nói từ “thiên niên kỷ”.

D: Anh đang tồn tại ở đó trong cùng dạng năng lượng với người đó? Hay điều đó sẽ hợp lý?

Dan: Tôi có cảm giác, với điều mà chúng ta đang nói đến, một người quá tự cao -đó là nơi chúng tay quay trở lại bây giờ - ông ta gần ở trạng thái hoàn toàn bản chất, nhưng vẫn là một cá nhân giống như tôi và bà. Thay vì tồn tại hoàn toàn như tôi đã từng tồn tại trên hành tinh đó với hiệu ứng bị hút. Tôi có thể cảm nhận một cá tính riêng về bản thân mình, nhưng cũng có nhiều năng lượng hơn. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng tôi đang cố gắng xác định người này cho bà.

D: Nhưng đôi khi ông ấy ở trong một cơ thể đúng không?

Dan: Đúng, ông ấy hoàn toàn có thể. Giống như ma thuật.

D: Nhưng khi anh ở hành tinh khác, khi anh cảm thấy là một phần của mọi thứ, anh có giống với năng lượng của ông ấy bây giờ không, hay tiến bộ hơn?

Dan: Tôi sẽ nói là: đơn giản hơn. Không có trí tuệ. Không có sự phán xét về bất cứ thứ gì. Giống như tôi là một đứa trẻ sơ sinh. Không phức tạp hơn thế. Tôi thậm chí còn không hiểu ý tưởng về cảnh giới vật chất, chẳng hạn như một cơ thể vật chất.

D: Đó là điều mà anh chưa bao giờ trải nghiệm?

Dan: Chưa bao giờ. Nhưng cái này, tôi nghĩ ông ta đã tiến bộ đến giai đoạn này, từ hình dạng con người, loài người, cho đến ý tưởng về cấp độ linh hồn tràn đầy năng lượng. Và ông ta vẫn còn phát triển.

D: Vậy ông ta không ở thời diểm như anh.

Dan: Tôi nghĩ đó là hai thứ khác nhau. Tôi nghĩ có một ý tưởng về dạng sống đơn giản nhất có thể tưởng tượng được, rất ngây thơ và hay thay đổi, vui tươi, nhẹ nhàng.

Có vẻ như anh ấy đang mô tả một năng lượng cấp nguyên tố. Đó có phải là những gì anh có trên hành tinh đó? Chỉ là dạng năng lượng cơ bản nhất?

Dan: Cái đầu tiên tồn tại chỉ tồn tại theo dạng đó. Ở đó. Còn cái còn lại, sinh vật này đã tiến triển một chặng đường dài trong quá trình tiến hóa vật lý của ông ta, đến mức ông ấy bắt đầu thực sự lạc lối trong những sức mạnh mà vũ trụ ý thức đã cung cấp. Và ông ấy nhận thức được rằng ông ấy có thể sử dụng chúng. Có những sinh vật khác như vậy.

D: Đó là lý do tại sao ông ấy trở nên tự cao tự đại.

Dan: Tôi nghĩ đó là những gì đã xảy ra.

D: Họ có nhiều quyền lực và họ thích sử dụng chúng, và họ thích được tôn thờ.

Dan: Chắc chắn! Tôi cũng vậy. Tôi muốn sự tán dương và hát và thể hiện, nếu tôi có thể bồng bềnh hoặc phát sáng.

D: Tại sao anh phải rời sự tồn tại ở hành tinh khác nếu nó quá đơn giản và không phức tạp?

Dan: Tôi nghĩ nó liên quan đến sự phát triển. Chúng tôi có một ý tưởng về mục tiêu, để tồn tại ở những dạng này, nơi năng lượng thuần túy là tất cả những gì chúng ta đang có. Và chúng ta có thể trở nên kỳ diệu và vinh quang. Nhưng để ý thức phát triển theo cách sáng tạo thì chúng ta phải tạo ra. Để tôi minh họa điều đó bằng cách hỏi, “Tôi đã đang tạo ra cái gì ngoại trừ những trải nghiệm?” Không có tình yêu. Không có cuộc phiêu lưu. Có một chút băn khoăn, vì tôi có thể cảm nhận được rằng tôi sẽ đi và thấy các thế giới khác, và trải nghiệm môi trường của họ một thời gian ngắn. Nhưng tôi khao khát được trở lại vùng an toàn của mình, vì đó là như vậy.

D: Đó là lý do tại sao nơi đó luôn giống như là nhà.

Dan: Luôn luôn. Bây giờ tôi bắt đầu cảm nhận từ một quan điểm khách quan hơn, thay vì cảm giác mà tôi thấy lần trước. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng tôi đã ở đó rất lâu. Tôi không thể thực sự nêu ra một con số. Quá dài. Đó là vấn đề, tôi nghĩ, nó quá dài. Có thể tôi đã được trao cơ hội để ra đi theo ý mình. Và tôi giống như là, “Ồ, tôi không thực sự muốn đi.” Rồi đột nhiên, tôi nghĩ quyết định đã được tạo ra cho tôi. Tôi được bảo rằng tôi sẽ rất khó để quên.

D: Đó là lý do tại sao anh có cảm giác không thuộc về nó, và muốn về nhà, vì anh vẫn có ký ức đó. (Vâng). Và khi anh ở bên ông ta, anh có ký ức rằng anh có thể làm tốt hơn những gì ông ta đang làm.

Dan: Cũng gần đúng. Nhưng tôi không biết làm thế nào để thực hiện hóa thân vật lý. Ông ta có mọi ý tưởng. Ông ta có thể đến như gió và tạo hình dạng. Chỉ một phút trước ông ta không ở đó, nhưng trong giây tiếp theo ông ta ở đó. Và tôi đã chứng kiến điều đó. Tôi có thể thấy sự thay đổi của ánh sáng và cơ thể được cấu tạo từ ánh sáng đó. Và ông ta bước tiếp từ đó. Không giống như một cánh cửa. Tôi không nghĩ vậy. Có điều gì đó liên tục nói: các kim tự tháp chỉ vừa dựng lên thẳng tắp. Có thể sự sắp xếp các kim tự tháp đó và thứ tự của chúng có liên quan. Đó là: lớn, nhỏ hơn một chút, nhỏ hơn một chút nữa, nhỏ hơn một chút nữa, theo một hình bán nguyệt. Có thể điều đó giúp ông ta có ý tưởng về nơi ông ta sẽ đến. Tôi không thực sự biết điều đó. Nhưng tôi chỉ vừa có ý tưởng.

D: Về cách sắp xếp chúng?

Dan: Vâng, các kim tự tháp đã giúp.

D: Anh nói nó giống như một điểm tập trung năng lượng? Để ông ta có thể sử dụng nó theo cách nào đó?

Dan: Tôi nghĩ vậy. Ông ta sẽ luôn hiện thực hóa trong kim tự tháp của ông ấy, không bao giờ trong chỗ của tôi. Không bao giờ trong những cái khác.

D: Cái nào là của ông ta?

Dan: Cái lớn nhất. Và mọi người sẽ ngưỡng mộ ông ấy, và điều đó làm tôi phát ốm.

D: Vậy bất cứ khi nào ông ta xuất hiện thì giống như vị thần trở về. (Đúng) Và anh phải tôn thờ ông ấy như cách mà mọi người đang làm.

Dan: Vâng, ông ta có một ý tưởng mà tôi biết. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi khuyên ông ấy, vì tôi có một số quyền năng. Và tôi đoán khi ta đạt đến cấp độ như ông ấy, ta có thể thấy hào quang giống như những thứ khác. Và ta có thể đọc ý nghĩ mọi người, và vì vậy dễ kiểm soát họ hơn. Và rất dễ để lạm dụng điều đó. Thay vì tôn vinh đặc điểm của một người trong hành trình của họ, ta tận dụng điều đó.

Trong một thời gian, thực thể khác không đến. Không có lời giải thích nào và Dan phải ngồi đợi, buồn chán và không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi người bắt đầu quay sang xin anh ta lời khuyên, nhưng anh ta không có.

Dan: Tôi bối rối. Ông ta đã rời đi và họ bắt đầu tìm kiếm tôi cho vị thần này. Tôi nói, “Chà, hãy tự làm đi”. Họ không thích ý tưởng đó. Nên về cơ bản tôi đã bỏ trốn. Tôi đang ở trong kim tự tháp lớn này, và tôi đang trốn tránh tất cả những người này, biết rằng không ai có thể tìm thấy tôi. Họ sẽ không biết làm thế nào để xâm nhập vào khu phức hợp này trừ khi họ được dẫn vào. Họ cần một vị thần. Và tôi không muốn trở thành một kẻ đạo đức giả. Sau nhiều năm nói với ông ta rằng không nên như vậy, tôi không muốn trở thành ông ta, mặc dù tôi không có quyền lực như ông ta, và tôi đang trở nên già đi. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy rằng tôi đang không làm gì để giúp đỡ họ. Và điều đó làm tôi khó chịu. Tôi đang ở trong vòng luẩn quẩn không biết phải làm gì. Họ muốn vị thần này. Và tôi đang ở trong một hệ thống tập trung năng lượng của những kim tự tháp này. Tôi tưởng tượng những điều có thể giúp, có thể khuếch đại. Cái cảm giác mà tôi đang có dường như đang hét vào tai tôi. “Ông ở đâu? Khi nào ông mới chịu giúp chúng tôi? Hãy làm cho “bất cứ điều gì xảy ra”. Tôi muốn nói “mưa” nhưng tôi không chắc.

D: Họ tìm ông ấy để giúp giải quyết mọi vấn đề của họ.

Dan: Vâng. Và có lẽ ông ta ở giai đoạn có thể làm điều đó. Tôi nhớ lại ông ta đã đứng đó và tạo ra những điều kỳ diệu. Cô đơn là từ đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi.

D: Nghĩa là gì?

Dan: Chà, tôi hoàn toàn đơn độc. Sau khi ông ta rời đi không còn ai cả. (Thở dài). Có ý kiến rằng tôi không thực sự tận dụng tối đa điều này.

Rõ ràng là chuyện này chẳng đi đến đâu. Không có thông tin gì mới. Vì vậy tôi đưa Dan đến ngày cuối của cuộc đời anh ấy trong cuộc đời đó.

D: Anh đang làm gì và anh đang thấy gì lúc này?

Dan: Tôi đang nằm trên giường, chết một mình. Và các bí mật ra đi với tôi. Không có cách nào để mọi người có thể sử dụng những gì tôi có trong những kim tự tháp này, vì tôi đã không chỉ cho họ điều gì cả. Hoặc tôi đã không dạy ai cả. Chỉ có mỗi mình tôi. Và vậy thôi. Mắt tôi đang nhắm lại.

D: Chuyện gì xảy ra khi anh chết?

Dan: Tôi chỉ già đi. Tôi có cảm giác hối tiếc và cô đơn, và toàn là nỗi buồn. Tôi đang nhìn vào mặt của mình lúc này, có một vài giọt nước mắt trong mắt tôi, đôi mắt khép lại. Và tôi trông như không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể đã làm tốt hơn.

D: Ý anh hoàn toàn buồn bã là như thế nào?

Dan: Giống như toàn bộ điều này là một sự lãng phí. Giống như toàn bộ con người của ta đang nói, “Ông đúng ra đã làm tốt hơn”, hoặc “Tôi ước gì mọi thứ không diễn ra như vậy”. Và ta có nỗi buồn đó tràn ngập bên trong. Và đó là những gì tôi có thể thấy trong mắt tôi khi nhìn chúng nhắm lại.

Sau đó tôi đưa anh ta đi qua trải nghiệm cái chết và để anh ta nhìn lại toàn bộ cuộc đời, và xem bài học là gì.

Dan: Là làm gì đó. Là tận dụng tối đa mọi tình huống ta đã tạo ra. Mọi người sẽ trở thành những gì họ sẽ trở thành. Và ta trở thành người như thế nào là do chính ta. Vì vậy ta chịu trách nhiệm cho chính mình, hoặc ta không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì. Và điều đó không mang ta đi đâu cả. Điều tồi tệ hơn là không làm được bất cứ điều gì khi ta biết ta có thể. Tôi nghĩ điều đó khá phù hợp với cuộc sống của tôi lúc này. Mọi người phải làm những gì họ phải làm. Và ta có thể bị đánh bại, hoặc không bao giờ làm được gì cả. Nếu ta định xem xét từng sai sót nhỏ nhất của mình, ta vẫn có thể góp chút gì đó có ích. Và sẽ tệ hơn nếu ta thậm chí không làm bất cứ điều gì và không cố gắng.

Sau đó tôi làm việc với Dan và tiềm thức của anh ấy để tìm ra nguồn gốc của các vấn đề của anh ấy và cách để giải quyết chúng. Phần còn lại của phiên thôi miên rất thành công. Tôi biết rằng tất cả những gì chúng tôi cần là có đủ thời gian để hoàn thành phiên làm việc, điều này đã bị phá vỡ ở Chicago.

Tiếp theo tôi đưa Dan trở lại hoàn toàn với ý thức. Sau một lúc nói chuyện, Dan đi ra lều của mình, và ngủ một giấc cho đến sáng. Sau bữa sáng anh ta rời đi để khám phá và thăm thú thêm New Mexico và Arizona đất nước của người da đỏ trước khi quay trở lại Los Angeles để trả chiếc xe, và quay trở về Úc.

Vài tuần sau, anh ấy gửi email cho tôi nói rằng buổi thôi miên đã thành công và đã giúp tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc đời anh ấy. Bây giờ anh ấy không sợ hãi bất cứ điều gì ở tương lai nữa. Thông qua cuộc gặp gỡ kỳ lạ của chúng tôi, anh ấy cũng cung cấp cho tôi một thông tin thú vị về nơi mà anh ấy coi là “nhà”.

Khi tìm kiếm các hồ sơ để xác định các trường hợp cần đưa vào cuốn sách này, tôi tìm thấy một trường hợp được thực hiện vào năm 1990. Thời điểm đó tôi chưa nhận thấy sự liên quan, nhưng bây giờ tôi thấy nó là một mảnh ghép khác của những Đứa con của các vì sao. Phần lớn các mảnh ghép của tôi phải đợi nhiều năm mới tìm được vị trí phù hợp.

Robert là một anh chàng trẻ đẹp trai, có vẻ ở khoảng cuối ba mươi hoặc đầu bốn mươi tuổi. Anh ta là một cựu binh Việt Nam, người đã gặp nhiều vấn đề liên quan đến chiến tranh. Từ khi trở về, anh ấy không còn giữ được công việc và bị tàn tật. Anh dành nhiều thời gian trong Bệnh Viện Cựu binh, nơi các bác sĩ phát hiện ra rằng các vấn đề về thể chất của anh (chủ yếu là dạ dày và ruột, và thần kinh) gây ra bởi các vấn đề về tâm lý (hoặc tâm thần). Họ đã cố gắng tìm kiếm các dấu vết để xem có sự cố cụ thể nào xảy ra ở Việt Nam đã gây ra vấn đề này hay không. Họ đã không thành công vì anh ta từ chối nói chuyện về bất cứ thứ gì đã xảy ra trong chiến tranh. Họ cũng đã thử thôi miên và không thành công. Chỉ có một giải pháp là cho anh ta dùng ma túy.

Bạn gái anh ta cảnh báo tôi rằng có thể tôi sẽ gặp những trở ngại tương tự vì anh ấy kiên định từ chối tiếp cận chủ đề Việt Nam. Tôi nói với anh ấy rằng điều đó sẽ ổn thôi vì chúng tôi thậm chí không cần phải khám phá chủ đề đó. Chúng tôi sẽ xem xét tiền kiếp của anh ấy và xem liệu có manh mối nào ở đó không.  Tôi tin rằng điều này đã giúp anh ấy cảm thấy thoải mái, vì anh ấy không xem tôi là một mối đe dọa. Dù sao thì lời giải thích đó cũng không bao giờ khiến các bác sĩ ở Bệnh viện Cựu binh hiểu. Vì vậy, tiềm thức của anh ấy đã khôn ngoan bảo vệ anh bằng cách không để câu chuyện này được tiết lộ cho những người không thích hợp. Anh ta có thể đã bị đẩy vào một bệnh viện tâm thần nào đó. Có lẽ đây là lý do tại sao tiềm thức anh ấy cho phép anh ấy nói điều đó với tôi, vì anh ấy an toàn. Dù lý do là gì, dù đã được các bác sĩ điều trị và chữa trị nhiều năm, đây là lần đầu tiên lời giải thích này (hoặc bấy kỳ lời giải thích nào) được đưa ra cho các vấn đề liên quan đến chiến tranh của anh ấy.

Tôi đến nhà Robert nơi anh ấy đang sống cùng bạn gái và hai cậu con trai của cô. Anh ấy có một phần riêng của mình trong ngôi nhà, giống như một căn hộ nhỏ, nơi anh ấy có thể ở một mình nếu muốn. Đây là nơi chúng tôi tiến hành phiên làm việc. Sau khi đi vào trạng thái xuất thần, anh ta bước vào một cảnh tượng kỳ lạ không giống như ở trần gian. Phải mất khá nhiều câu hỏi để cố gắng xác định anh ta đang ở đâu. Tôi thấy rõ ràng rằng anh ta đã không đi vào một tiền kiếp trong quá khứ, là quá trình bình thường cho lần hồi quy đầu tiên. Anh ta dường như đã bỏ qua những trải nghiệm trong quá khứ và đang ở một nơi giống như cõi linh hồn, nơi linh hồn đi giữa cuộc đời. Nó đặc biệt giống như khu vực có các trường học. Có thể tiềm thức của anh ấy nghĩ rằng câu trả lời sẽ dễ dàng đến từ nơi này hơn là khám phá một tiền kiếp cụ thể.

Anh ta thấy mình đang ở một nơi rộng lớn với những bức tường trắng cao, và các sắc độ ánh sáng đến từ một nguồn không xác định. Anh ta thấy mình mặc một chiếc áo choàng trắng có vẻ như là một bộ phận của anh ta hơn là quần áo.

R: Cơ thể tôi không cần được bảo vệ bởi quần áo.

D: Tại sao?

R: Cơ thể là một khối.

D: Có phải là cơ thể vật chất không?

R: Không, không hẳn. Nó hoạt động như một cơ thể vật lý, nhưng hoàn toàn không phải là một cơ thể vật lý.

D: Anh có thể giải thích ý này được không?

R: Tôi có năng lượng bên trong. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm của năng lượng này. Tôi có thể thấy cánh tay mình. Tôi cảm thấy mình có thể đi qua mọi thứ. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chỉ khi tôi cần thôi.

D: Anh nghĩ cấu trúc này ở đâu?

R: Nó phải là một ngôi nhà của một số thứ gì đó. Hoặc một sự giao tiếp. Hoặc một khán phòng.

D: Ý anh một sự giao tiếp là gì?

R: Tôi đang đợi để đi đến một nhà ga. Tôi được cho rằng phải lấy thông tin ở đó, trước khi tôi đi…

D: Anh đang đi đâu?

R: Tôi không phải là người quyết định việc đó.

Anh ta có cảm giác rằng anh phải đợi ai đó đến và bảo anh nơi phải đi, hoặc đưa anh đi. Anh ta thấy có nhiều hành lang, và không chắc nên đi đường nào nếu không có người chỉ đường. Mặc dù điều đó không thực sự quan trọng, “Bởi vì tôi sẽ ở đây hoặc tôi sẽ ở đó. Nó thực sự không quan trọng tôi sẽ ở đâu.” Có một sự không chắc chắn rằng nếu anh ta tự đi, anh ta có thể vi phạm một số quy tắc. Cuối cùng anh quyết định tự đi xuống một trong những hành lang uống lượn. sau đó anh thấy mình đang ở trong một khu đất trống rộng lớn.

R: Tôi đang đứng trước một cái gì đó. Tôi nhìn thấy mọi người nhưng họ trông không giống tôi. Có lẽ bây giờ họ trông giống tôi. Họ đang ngồi ở phía trên, vì vậy họ không thể nhìn ra xung quanh toàn bộ khu này, tất cả các hành lang. Họ có hào quang. Có hào quang màu vàng, màu xanh, và màu xanh lục. Và màu trắng. Một người ở trong góc có hào quang màu trắng thực sự.

D: Họ có mặc quần áo không?

R: Không. Cũng giống như tôi. Họ không cần quần áo. Giống như thể họ đang có một quầy thông tin, và họ đang ngồi phía trên mọi người, nên họ có thể quan sát và xem ai đang đến và ai sẽ đi. Và ta cũng có thể thấy họ. Giống như một khu vực lễ tân. Tôi đang hỏi tôi phải làm gì. (Tạm dừng). Họ nói, “Đừng lo lắng. Anh sẽ đi khi thời điểm cần thiết buộc anh phải đi. Anh sẽ trở lại trường học.”

D: Anh có hiểu ý họ là gì không?

R: Tôi cảm thấy như mọi người đang được đào tạo, đến trường để họ thêm về tình yêu là gì, cuộc sống là gì, Chúa là gì. Nhưng khái niệm về Chúa của tôi và của họ khác nhau.

D: Ý anh là sao?

R: Chúa ở khắp mọi nơi.

D: Còn khái niệm của họ là gì?

R: Chúng tôi là Chúa. Nhưng chúng tôi phải thờ phụng Chúa. Chúng tôi không cầu nguyện cho Chúa.

D: Anh có thể hỏi anh ta một số câu hỏi không?

R: Tôi sẽ thử.

D: Hỏi anh ta xem nơi này là nơi nào.

R: Nó ở một chiều không gian khác. Không nhất thiết nó phải ở đâu. Nó ở trong hệ mặt trời của chúng ta, nhưng hệ mặt trời không phải là thứ mà chúng ta xác định. Thiên hà của chúng ta có các hệ mặt trời khác nhau. Và nơi này chỉ là một nhà ga, một khu vực thông tin, cho tất cả các thế giới khác nhau trong một vũ trụ cụ thể của chúng ta.

D: Họ là vật lý?

R: Họ không thực sự vật lý, giống như tôi không phải vật lý.

D: Họ có thể nói cho anh biết anh sẽ đến trường ở đâu không?

R: Họ đang tìm hiểu xem nền tảng của tôi là gì, và tôi sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho toàn vũ trụ. Và làm thế nào tôi có thể đi tiếp. Họ muốn biết liệu nền tảng khoa học của tôi trên Trái Đất có phải là nền tảng mà tôi thực sự muốn có. Hay đó là bản chất tâm linh của tôi mà tôi thực sự muốn hướng tới trong cuộc sống của mình. Nền tảng về sinh học và y học của tôi rất thú vị với tôi nhưng sẽ thú vị hơn để giúp mọi người về mặt tinh thần trong việc phục hồi bản thân.

D: Anh đã có kinh nghiệm về sinh học và y học trong công việc của mình chưa?

R: Trên Trái Đất tôi có bằng thạc sĩ về điều dưỡng và sinh học. Nhưng tôi càng học tôi càng biết ít hơn. Có quá nhiều thứ để học. Chúng ta không thể hiểu hết các khái niệm đã mở ra cho chúng ta trên Trái Đất, vì chúng ta bị giới hạn và chưa trưởng thành. --Tôi chỉ đứng đây. Tôi cảm thấy hơi ngu ngốc. Giống như đang chờ để đi vệ sinh.

D: (Cười thầm). Vâng, nhưng họ sẽ đưa anh trở lại Trái Đất khi đã tìm ra nền tảng của anh?

R: Không, tôi sẽ tiếp tục. Đến một thế giới khác. Có nhiều thế giới khác nhau. Có hàng trăm và hàng trăm và hàng ngàn thế giới để ta có thể đi.

D: Anh cảm giác về điều đó như thế nào?

R: À, tôi sẽ kết bạn ở bất cứ nơi nào tôi đến. Sẽ rất tuyệt nếu biết rằng tôi sẽ đi cùng với bạn bè, nhưng dù sao chúng ta cũng đang đi chung một con đường. Và có thể tôi chỉ đi tiếp và kết bạn một lần nữa.

D: Vậy còn những kiếp sống khác thì sao?

R: Tôi đã sống nhiều cuộc đời khác. Tôi đã luôn làm trong lĩnh vực khoa học, y học và siêu hình.

D: Vậy có rất nhiều kiến thức rút ra phải không?

R: Vâng. Tôi cảm thấy mình rất thông minh. Và đó là lý do tại sao họ không biết phải đặt tôi vào đâu. Vì trí thông minh của tôi không phù hợp với những gì tôi đã làm trên Trái Đất. Tôi đã phải luôn kiềm chế bản thân.

D: Ý anh là anh có rất nhiều tiềm năng mà anh đã không thể dùng chúng? (Vâng) Và họ muốn đưa anh đến nơi mà anh có thể sử dụng chúng.

R: Vâng. Để tôi có thể hạnh phúc.

D: Anh nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc nếu được sử dụng hết khả năng của mình? (Vâng) Anh không thể làm điều đó khi đang sống trên Trái Đất?

R: Tôi không biết phải đi hướng nào, ngoại trừ con đường tôi đang đi.

D: Nếu anh có nhiều tiềm năng, thật tiếc khi phải lãng phí chúng nhỉ?

R: Nó không bao giờ lãng phí. Kiến thức không bao giờ lãng phí. Đó là một niềm vui của kiến thức và giáo dục. Nó luôn ở đó. Đó là sự thật của sự thật.

D: Anh sẽ không bao giờ mất nó. Anh có thể luôn luôn sử dụng khi cần. Anh có đến nơi này trước đây chưa?

R: Tôi có thể đã đến một vài nơi trong khu vực này. Tôi chưa bao giờ đến khu vực cụ thể này.

D: Anh đã đến đó khi nào?

R: Sau khi ta chết.

D: Đó là những gì tôi đã nghĩ. Nhưng họ không chắc tiếp theo họ muốn anh làm gì?

R: Tôi cần sử dụng toàn bộ kiến thức mà tôi đã tích lũy được để giúp đỡ những người chưa từng có cơ hội như vậy. Tôi đã rất may mắn.

D: Anh đã luôn sống trên Trái Đất trong cuộc sống vật lý?

R: Không. Trái Đất chỉ là một thế giới rất nhỏ. Thật là một thử thách khi sống trên Trái Đất.

D: Có thể đó là lý do tại sao mọi người được đưa đến đây.

R: Mọi người đều cần một thử thách, và Trái Đất là một trong các thử thách. Có vẻ như chúng ta luôn có thể đối phó với thử thách này. Nhưng sau khi chúng tôi ở đây, chúng tôi rất thất vọng, vì các thử thách lớn hơn những gì chúng tôi thực sự cảm thấy. Nhìn xuống Trái Đất…đó là một hành tinh nhỏ bé, nhưng chứa đựng nhiều hỗn loạn đến nỗi một người không thể thực sự thay đổi được nó.

D: Một người đôi khi có thể tạo nên điều kỳ diệu. Anh không thể biết được cho đến khi anh thử. Anh có cảm thấy như thể anh đã sống ở một nơi khác hơn là Trái Đất chưa?

R: Tôi đã khám phá Trái Đất khá nhiều lần nhưng lần tới tôi sẽ không quay trở lại Trái Đất. Tôi sẽ đi đến một nơi khác.

D: Còn những nơi anh đã sống trước đây. Có nơi nào anh thích không?

R: Tôi luôn thích nước. Nước và cây cối. Trên thế giới này có những cái khác…nó không giống những cái cây giống nhau. Những cái cây này đều giống cây linh sam. Và nước có màu xanh lam vì có oxy và hydro.

D: Người ta sống trên đó trông như thế nào?

R: Họ trông giống tôi lúc này.

D: Ý anh là loại năng lượng đó?

R: Vâng. Có những thứ vật chất. Những con thú. Nhưng không có gì làm hại tôi như trên Trái Đất.

D: Tại sao anh không ở trong vật chất và anh sẽ cứng cáp hơn trong thế giới đó?

R: Vì chúng tôi không có bất kỳ loại chất thải nào, chúng tôi không ăn. Chúng tôi chỉ nhận năng lượng. Điều này giữ cho cơ thể không bị đông đặc.

D: Và đó là một trong những nơi yêu thích của anh?

R: Vâng. Vì ta chỉ có thể vừa ngồi vừa ngửi thấy hương thơm của cây và nước. Thật là yên bình.

D: Nhưng anh làm được gì khi sống ở đó?

R: Vâng. Giúp đỡ mọi người.

D: Thế giới đó có những thử thách không?

R: Mọi thế giới đều có các thử thách. Một số thử thách không nhất thiết phải có bản chất xấu xa như ở Trái Đất. Các thế giới khác có thử thách để ta biết điều gì là đúng và điều gì là sai. Ta có những con đường khác nhau để đi. Nhưng ta phải chắc chắn tình yêu của Chúa ở trong ta, và ta chọn con đường đó. Vì mọi thời điểm ta chọn đường đi sẽ củng cố lòng tốt của ta mà ta có ở bên trong.

D: Và điều đó rất quan trọng. Nhưng anh nói những sinh vật trong phòng này đang cố gắng giúp đỡ anh.

R: Vâng. Đây là nhiệm vụ của họ. Việc của họ là giúp đỡ mọi người. Có những màn hình trên kia bên trong khu vực bàn làm việc. Tôi không nên nhìn vào màn hình. Tôi có cảm giác rằng họ đang nhìn thứ gì đó. Nó giống như tôi đang được lập trình. Ký tức của tôi về tất cả những gì tôi đã nghĩ đến và tôi là gì, họ đang xem qua chúng. Họ xóa những phần xấu và để lại những phần tốt. Tôi không thực sự cần nhớ những phần xấu nữa, vì đó là bản chất vật lý.

D: Tôi đoán họ biết họ đang làm gì. Giống như một cái máy?

R: Thứ gần nhất mà tôi có thể nghĩ là nó giống như một chiếc máy tính. Người đàn ông ở nhà ga đang cố gắng nói điều gì đí, nhưng anh ta không nói rõ lắm. (Tạm dừng). Nó không phải là một chiếc máy tính. Đó là những kiểu suy nghĩ rung động ở một mức sóng dài nhất định mà chỉ họ mới biết. Giống như vân tay.

D: Vậy mỗi người có một kiểu suy nghĩ hoặc độ rung riêng của họ?

R: Nó được xây dựng giống như một thiết bị đầu cuối của máy tính. Nó đi qua các thế giới khác nhau. Nó đến thế giới đó là trung tâm của vũ trụ chúng ta.

D: Nó giống như một ngôi nhà làm trắng. Và họ đang phân tích tài năng của anh và những thứ khác?

R: Vâng. Đây là những gì đang xảy ra với tôi. Tôi có thể khá giỏi trong việc nói chuyện với mọi người và an ủi mọi người. Và để thảo luận về triết học hay bản chất tâm linh, tôi có thể sử dụng thông qua khoa học, giáo dục và khao khát tìm hiểu kiến thức về tâm linh của tôi.

D: Vậy điều gì sẽ xảy ra?

R: Họ sẽ giao cho tôi một nhiệm vụ. Tôi có một thời gian nghỉ ngơi. Tôi phải điều chỉnh.

D: Chà, thật tốt khi biết người nào đó đang giúp.

R: Luôn có ai đó để giúp. Có người đang giúp tôi lúc này. Họ là những năng lượng khác nhau. Họ ở ngay bên cạnh tôi. Họ có dạng năng lượng khác với tôi. Không hẳn là một năng lượng, nhưng là năng lượng. Họ cảm thấy rất thoải mái. Họ đã ở trên Trái Đất với tôi.

D: Những năng lượng này có giống với những năng lượng khác không?

R: Không. Những người đang ở bàn làm việc có hình dạng cơ thể hơn. Không trắng. Họ có một màu trông có vẻ đen đen. Có thể là màu mòng két? Màu xanh hơi xanh. Họ khá rắn, nhưng không phải chất rắn. Ta không thể thực sự đưa tay mình qua đó. Nhưng năng lượng khác ở với tôi thì có vẻ là một năng lượng sáng hơn. Đó là vậy. Sáng. Ánh sáng thuần túy. Họ luôn ở với tôi. Họ sẽ trở thành một phần của tôi.

D: Anh nghĩ vậy à?

R: Vâng. Nhưng tôi vẫn không nói ngôn ngữ của họ. Không có trò chuyện giữa chúng tôi. Chỉ có suy nghĩ.

Tại thời điểm này, tôi quyết định đưa anh ấy đi tới trước, đến thời điểm mà anh ấy đã nghỉ ngơi xong và sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Anh ấy có thể tăng tốc phần nghỉ ngơi, nhưng vẫn nhận được lợi ích từ nó. Tôi không cần đếm để hướng dẫn anh ta vì anh ta đã ngắt lời trước khi tôi hoàn thành những hướng dẫn.

R: (Ngắt lời) Vâng, tôi ở ngay đó, ngay rìa, nhìn ra ngoài không gian. Tôi ở với ai đó. Và tôi phải ở cùng với họ…Tôi không biết cái gì…Tôi bị nhấn chìm trong nó. Tôi sẽ bị nhấn chìm. Okay. Tôi có thể đi bây giờ. Tôi có thể đi. Giống như đôi cánh của thiên thần. Là thiên thần, nhưng không phải thiên thần. Họ khác. Đó là một trật tự. Mọi người có nhiệm vụ của mình. Mọi người có các nhiệm vụ khác nhau để giúp người khác. Và họ luôn cảm thấy có lỗi với những người sống trên Trái Đất. Nhưng họ cũng cảm thấy có phần ghen tỵ, vì họ không trải nghiệm được những cảm giác mà chúng tôi đã trải nghiệm.

D: Những năng lượng ánh sáng này?

R: Vâng. Năng lượng ánh sáng. Họ không trải qua những cảm xúc, và khóc và cười, giống như chúng ta đã trải qua. Và nỗi đau. Họ không biết nỗi đau là gì. Có thể tôi cảm thấy rằng tôi tốt hơn họ một chút. Nhưng tôi không có nguồn lực như họ. Tôi được cho là bị nhấn chìm trong nguồn năng lượng này, và lấy đi mà không bị đốt cháy, vì tôi di chuyển quá nhanh. Phải có một chút ma sát. (Có phải nhận thức của anh ấy là vậy? Bởi vì một linh hồn không thể bị tổn thương). Và nó giúp tôi an toàn. Nó giúp họ an toàn.

D: Từ quan điểm con người của chúng ta, anh có nghĩ họ đã may mắn khi không phải trải qua các cảm giác. Có vẻ lạ khi nghĩ rằng họ đang ghen tỵ.

R: Có lẽ họ từ bi hơn, và đó là những gì tôi đang cảm thấy.

D: Và anh đang du hành xuyên không gian hay gì?

R: Tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi đang đợi bà.

D: Đợi tôi? Tại sao?

R: Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ như vậy. (Tôi cười). Được rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng. Bà có đi không?

D: Tôi đoán vậy, nếu anh đã sẵn sàng. Tôi chỉ là một người hướng dẫn để đưa anh vượt qua những điều khác nhau. Chỉ vậy thôi.

R: Được rồi. Đi thôi!

D: Và họ đang giữ an toàn cho anh. Nói cho tôi nghe khi anh đang đi thì trông như thế nào.

R: Ồ cảm giác như là đầu tôi…Whoaaa! Có cảm giác như rất là nhanh. Chúng tôi đang ở một bãi biển.

D: Ồ! Nhanh quá, phải không?

R: Vâng. Họ di chuyển rất là nhanh. Và chúng tôi đang ở bãi biển. Và tôi sẽ được dẫn dắt đến những gì tôi phải làm. (Tạm dừng). Tôi không phải là một đứa trẻ. Tôi không có tuổi. Tôi có cảm giác như một người lớn, nhưng không có tuổi. Không thực sự có thời gian. Có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng không phải là thời gian mà chúng ta nghĩ đến.

D: Bãi biển đó ở đâu?

R: Trên một thế giới. Và có những cái cây khác nhau. Tôi ở chỗ mặt nước vì đó là nơi tôi muốn đến. Tôi muốn bước đi…và có một ngôi nhà ở phía trên. Nó có một cái móng rộng, và nó …không có hình dạng của kim tự tháp, nhưng có các cấp độ khác nhau nhỏ dần lên đỉnh (Chuyển động của bàn tay). Và nó có một đèn hiệu nhỏ ở trên, kiểu một ngôi nhà nhỏ sáng. Ta không cảm thấy như mình đang đi, nhưng ta đang đi. Chỉ cảm thấy như tôi đang đi. Nhưng không thực sự có một làn da rắn với lông ở trên. Nó chỉ… (khó giải thích). Ta có thể nắm lấy.

D: Vậy có một số chất. --Nói cho tôi nghe nới ở như thế nào?

R: Có các cầu thang đi lên. Ngôi nhà màu xanh, với viền màu vàng. Có các cửa sổ hình ảnh lớn. Các cửa đôi lớn, rất lớn màu vàng. Rất là lớn. Rất là đẹp. Nhiều ánh sáng. Nhìn rất thoải mái. Tôi sẽ thích nơi này. Có những người khác đang nói, “Xin chào!”

D: Họ có biết anh không?

R: Có. Họ biết tôi. Họ đang chờ tôi. Tôi biết nhiều người trong số họ, nhưng họ không có tên. Tôi chỉ biết rằng tôi đã biết họ trước đây. Và thật vui khi ở cùng những người mà tôi từng biết. Họ cũng chọn cùng một nơi giống tôi.

D: Đó có phải là một thế giới vật chất?

R: Vâng, khá vật chất.

D: Mọi người đều giống anh sao?

R: Vâng. Có một vài người ở đàng kia cao hơn. Họ có vẻ khôn ngoan hơn. Họ có thể là cấp trên.

D: Họ có cùng một cơ thể năng lượng không có bất kỳ đặc điểm nào?

R: Họ không cần phải có các đặc điểm. Tôi không cần có các đặc điểm. Chúng tôi có tai, nhưng không thực sự nói chuyện. Chúng tôi có mắt, và chúng tôi nhìn thấy. Chúng tôi có mùi. Và dường như tôi có rất nhiều các giác quan khác nhau. Nhiều hơn tôi có trên Trái Đất. Sẽ rất tuyệt khi trải nghiệm. Tất cả chúng tôi ở đó để được dạy và dạy lẫn nhau.

D: Các loại giác quan nào mà anh không có trên Trái Đất?

R: Khó để giải thích lắm. Các mùi…mọi người, mọi thứ đều có một mùi khác nhau. Và nó tương quan với ánh sáng của nó. Nên tôi thực sự không cần phải đi sâu vào nó nhiều. Sự va chạm có cùng mức độ rung tương tự như mùi. Mọi người đều có một hào quang, giống như họ được bọc trong nó.

D: Anh phải làm gì ở đây?

R: Tôi cần phải học và nói chuyện và học. Với những người khác, chúng tôi thảo luận về các tiền kiếp của chúng tôi. Và chúng tôi được mong đợi sẽ được hướng dẫn cách để Five trên hành tinh này.

D: Vậy anh sẽ ở lại hành tinh đó một thời gian?

R: Vâng, cho đến khi chúng tôi ít nhiều vượt qua kỳ thi của mình. Những người khác có thể không vượt qua nhanh như tôi có thể. Và tôi có thể không vượt qua nhanh như họ.

D: Vậy không có thời gian định sẵn.

R: Không. Không có thời gian.

D: Anh có biết anh sẽ làm gì sau khi vượt qua bài kiểm tra không?

R: Không, điều đó sẽ được quyết định lúc đó. Tôi thích tìm kiếm kiến thức.

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể học thêm gì nữa nếu anh ta ở lại nơi này một thời gian. Cũng gần đến lúc kết thúc phiên làm việc, và tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra các vấn đề thể chất của cuộc đời hiện tại của anh ấy. Nên tôi hỏi anh ấy rời khỏi khung cảnh đó và tôi có thể nói chuyện với tiềm thức của anh ấy, và có lẽ có thêm những câu trả lời rõ ràng hơn.

D: Tôi muốn hỏi tiềm thức của anh một số câu hỏi liên quan đến cuộc đời hiện tại của anh trên Trái Đất. Sẽ ổn cho anh chứ?

R: Hãy để tôi trở lại Trái Đất.

Tôi hướng anh ta trở lại thời điểm hiện tại và chỉ dẫn tiềm thức hiện tại của anh ta quay trở lại hoàn toàn với cơ thể của anh ta. Lúc này anh ta bắt đầu di chuyển xung quanh và tôi không muốn thức anh ta dậy.

D: Tôi muốn anh ở trạng thái này, để tôi có thể nói chuyện với tiềm thức của anh và hỏi một số câu hỏi.

R: Tôi vẫn còn ký ức về điều đó.

D: Ồ nó rất đẹp. Tôi muốn nói chuyện với tiềm thức của Robert, xin vui lòng. Tại sao Robert lại được cho xem những cảnh đó?

R: Vì anh ấy có thể nói chuyện với mọi người trên Trái Đất rằng cuộc sống là mãi mãi. Và rằng chúng ta đang cân bằng và sống cuộc sống trên Trái Đất. Chúng ta, trong cơ thể vật chất này, không cần phải tiêu cực. Chúng ta có thể sống tích cực. Và khi chúng ta biết yêu thương và cho đi yêu thương, chúng ta sẽ trải nghiệm được những gì vượt xa thế giới này. Chúng ta cần biết chúng ta là tâm linh, là cân bằng. Từ góc độ khoa học, anh ta biết tại sao bầu trời màu xanh và lá thì xanh. Tại sao giun đi ra đi vào. Anh ta biết mọi bộ phận trên cơ thể, mọi cơ bắp, mọi xương. Nhưng anh ta chưa bao giờ phát triển những gì anh ta nghĩ là bản chất tâm linh của mình. Không phải đức tin tôn giáo, mà là tâm linh. Anh ta biết rằng luôn có cuộc sống sau thế giới này. Không nhất thiết trên thế giới này. Nếu ta trở lại Trái Đất này, ta chọn quay trở lại. Hoặc ít nhiều được yêu cầu quay lại, vì ta chưa hoàn thành và chưa học hỏi kiến thức, những thách thức của thế giới bất tuân này. Ta đang đến trường học. Đó là tất cả những gì chúng ta làm. Khi ta giáo dục trẻ nhỏ, ngay từ đầu chúng ta đã phải học. Chúng ta luôn đi học. Những gì chúng ta bắt đầu khi là một đứa trẻ sơ sinh, và trải qua cuộc đời trưởng thành, chúng ta tiếp tục một cuộc sống khác sau khi ra đời. Chúng ta luôn học hỏi. Và một số người từ chối học hỏi. Giống như những người xưa nói rằng ta có thể đưa con lừa tới máng nước. Ta có thể nhấn mũi và miệng nó vào nước, nhưng ta không bắt nó uống được. Cho đến khi nó phát hiện ra rằng nước sẽ làm dịu cơn khát của nó.

D: Đôi khi mọi người mắc sai lầm tương tự.

R: Vâng. Ta có thể húc đầu họ vào tường. Trong trường hợp của Robert, anh ấy đã sống trên nhiều thế giới khác nhiều hơn là trên Trái Đất. Anh ấy đến thế giới này là vì đó là một thử thách, vì anh ấy dễ cảm thấy buồn chán.

D: Anh có nghĩ đây là một phần của các vấn đề thể chất mà anh ấy đang gặp phải, vì anh ấy không quen với một cơ thể vật chất.

R: Tôi đoán cũng có thể như vậy. Chúa ơi, tôi không muốn nói ở đây. (Cười) Tôi đồng ý, bởi vì tôi không muốn cơ thể này. Nhưng tôi bị mắc kẹt với nó.

D: Vâng, cho thời hiện tại. Và anh phải học cách để sống với nó. Nhưng có vẻ như trong các kiếp sống khác, anh không có kiểu thân thể này để lo lắng cho nó.

R: Không, anh ta không cảm thấy đau. Đau đúng là địa ngục.

D: Anh ấy không biết nó là gì.

R: Không, không có nỗi đau ở đó. Ta phải ở trong vật chất để hiểu nỗi đau.

D: Có lẽ đây là điều mà anh ấy đến để học.

R: Đúng vậy. Và tất cả những người khác cũng phải tìm hiểu về nỗi đau của Robert, vì Robert có thể chịu đựng được nỗi đau. Nhưng anh ấy đang có một khoảng thời gian khó khăn với ma túy. Có một sự phụ thuộc về thể chất của anh ấy vào ma túy. Khi anh ấy hiểu rõ về áp lực của cuộc chiến ở Việt Nam mà cơ thể anh đã trải qua, có thể anh ấy sẽ yêu cầu Bệnh viện để nhập viện một thời gian. Vì anh chàng tội nghiệm này đã dùng ma túy nhiều năm, từ lúc cố gắng chống lại nỗi đau. Và nỗi đau này sẽ không bao giờ rời xa anh ta cho đến khi chết.

D: Anh có nghĩ rằng, hay anh có gì để nói về điều đó không?

R: Đó là định mệnh của anh ấy. Anh ấy phải cảm nhận nỗi đau, vì anh ấy có thể chịu đựng nỗi đau. Và mọi người phải học hỏi từ anh ấy.

D: Điều đó có vẻ hơi tàn nhẫn?

R: Không tàn nhẫn chút nào, vì không có thời gian. Khi một người chết vì ung thư vì hút quá nhiều thuốc lá, mọi người quanh anh ta học được một bài học kinh khủng. Và anh ấy cũng vậy. Nhưng mọi người cứ tiếp tục. Thực sự không quan trọng vì nó chỉ là một cái chớp vài giây trong thời gian thực.

D: Anh ấy đã có những cuộc sống mà không có một cơ thể vật lý, anh có nghĩ đó là lý do việc tham chiến ở Việt Nam lại trở nên căng thẳng như vậy không?

R: Vâng. Nhưng đó là điều anh ấy muốn làm và được yêu cầu phải làm. Anh ấy biết mình sẽ không chết nhưng anh không thực sự biết. Có nhiefu người chết xung quanh anh.

D: Và nó khiến anh ta sợ.

R: Vâng, nhưng đó là điều khiến anh ấy tiếp tục. Đó là điều khiến anh ấy làm những điều anh ấy đã làm. Thử thách của nỗi sợ. Không có nhiều nơi trong vũ trụ xảy ra chiến tranh. Trái Đất là một trong những nơi duy nhất mà ta có thể trải nghiệm chiến tranh như con người. Nó đã xảy ra với con người cách đây rất lâu, khi cả thế giới vỡ trận.

D: Ý anh là sao khi nói về cả thế giới vỡ trận?

R: Có những sinh vật khác đã xuống để giúp chúng tôi. Và họ đã cố gắng giao phối, và họ đã cố gắng đùa giỡn với Chúa.

D: Và họ là những người gây ra tình huống ngày?

R: Vâng. Họ muốn đóng vai quân đội, cao bồi và thổ dân da đỏ. Họ thiết lập một mô hình. Con người về cơ bản là động vật, và không dễ để phá bỏ các khuôn mẫu. Mà phải phát triển vượt ra khỏi khuôn mẫu đó. Giống như một thói quen xấu. Một khi ta bắt đầu cắn móng tay, giống như Robert, rất khó để dừng lại. Hay nói một câu chửi thề nào đó. Thật khó để bỏ qua.

D: Vậy ý anh đó là thói quen của con người.

R: Vâng, vấn đề của tất cả chúng ta nằm ở đó.

D: Là do những sinh vật khác mang đến đây?

R: Vâng. Họ không biết chuyện đó. Không thực sự là lỗi của họ. Tôi nghĩ chỉ là…nó đã xảy ra.

D: Và giờ nó là mô hình của người Trái Đất.

R: Vâng. Mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Trái Đất đã thành công trong một số mô hình tiến hóa. Con đực thính đánh nhau. Và đây là một trong những nơi ta có thể trải nghiệm điều này. Có nhiều trải nghiệm trên Trái Đất, như chết đói, chiến tranh. Có những trải nghiệm khác. Trở thành chúa tể trong chính trị. Hay trải nghiệm cảm giác vui vẻ, dễ chịu của cuộc sống gia đình.

D: Vâng, có nhiều lựa chọn. Vậy tôi có cảm giác rằng anh ấy đến Việt Nam…

R: Đó là ý của tôi.

D: Nhưng anh đã không chuẩn bị cho những áp lực ở đó.

R: Không, không. Không ai nói với tôi rằng nó tồi tệ như thế nào.

D: Nhưng dường như anh đã học được một bài học từ đó. Một bài học có giá trị.

R: Vâng, vì tôi biết chiến tranh là như thế nào. Tôi biết chiến đấu là như thế nào. Nên khi tôi đi tiếp đến một thế giới khác, và nếu ai đó trở nên nổi giận và bắt đầu thể hiện một --ta có thể gọi là một gen “lặn” - tôi sẽ biết nó như thế nào. Và tôi có thể giúp họ vượt qua.

D: Điều đó rất có giá trị. Nhưng anh có thực sự tin rằng Robert đến với cuộc đời này để trải nghiệm cảm giác khó chịu mà anh ấy đang gặp phải? (Có) Nhưng chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể giúp anh ấy sống với nó?

R: Nó sẽ dễ dàng hơn khi thời gian trôi qua.

D: Anh có nghĩ rằng nếu anh ấy hiểu nó đến từ đâu và lý do là gì, nó sẽ giúp anh ấy đối mặt với nó dễ dàng hơn?

R: Nhưng anh ấy có rất nhiều vấn đề về thể chất.

D: Nhưng với tư cách là tiềm thức, anh không thể giúp anh ấy sao?

R: Chỉ khi anh ta có thể đi đến tiềm thức, và yêu cầu được hướng dẫn, và yêu cầu được giúp đỡ với chất giảm đau tự nhiên trong cơ thể anh ấy. Anh ấy sẽ nhận lấy nỗi đau để người khác có thể trải nghiệm việc giúp đỡ anh ấy.

D: Nhưng vẫn sẽ là tốt hơn nếu chúng ta có thể làm dịu bớt nỗi đau. Chúng ta không muốn làm cho anh ấy khốn khổ để học những bài học này.

R: Cuộc sống của Robert không đau khổ. Anh ấy đã chiến thắng nó.

D: Anh nghĩ vậy sao? Tôi không biết anh ấy có đồng ý với điều đó không. Nhưng điều quan trọng là, nếu anh ấy muốn giảm bớt sự khó chịu, anh ấy có thể đi vào tiềm thức và yêu cầu các chất giảm đau tự nhiên.

R: Vâng, giống như lúc này, anh ấy không còn đau đớn nữa.

D: Vâng. Những chất giảm đau đó rất quan trọng. Chúng mạnh hơn bất kỳ loại ma túy nào. Vì chúng là tự nhiên, và chúng được điều khiển bởi tiềm thức.

Sau đó tôi đưa ra gợi ý rằng khi anh ấy cần giải tỏa, anh ấy cần thư giãn và yêu cầu tiềm thức giải phóng các chất giảm đau tự nhiên. Tiềm thức cố gắng tranh luận với tôi, “Vâng, nhưng Robert rất nhạy cảm với nỗi đau của người khác.”

Tôi có thể hiểu tại sao, vì Robert là một người rất nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn. Sau nhiều cuộc thảo luận, tiềm thức đồng ý làm phần việc của nó, nếu Robert chịu hợp tác. Kết quả cuối cùng luôn phụ thuộc vào con người. Nếu họ không thực sự muốn chữa bệnh cho mình, vì bất cứ lý do gì, thì tôi không thể giúp gì được.

Tôi không làm việc với Robert thêm lần nào nữa. Thỉnh thoảng tôi có nghe tin về anh. Anh ta vẫn trải qua những khó khăn và đi ra đi vào bệnh viện cựu binh. Có vẻ như anh thực sự không muốn bỏ đi bài học về nỗi đau dù tiềm thức của anh ấy đã sẵn sàng hợp tác với anh về vấn đề này. Mặc dù vậy tôi muốn nghĩ rằng việc giải phóng endorphin (chất giảm đau) tự nhiên đúng lúc anh ấy cần sẽ giúp được anh ấy, nên anh ấy không bị nghiện ma túy. Ít nhất, anh ấy biết một số lý do tại sao anh ấy đang trải nghiệm việc này trong cuộc đời. Có lẽ tiềm thức của anh ấy đã đúng khi nó nói rằng nỗi đau sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy cho đến khi chết. Và nếu đúng như vậy, tôi hy vọng anh đang học được bài học, và cũng dạy cho những người khác về nỗi đau và cách sống với những người bị đau mãn tính. Nếu đó là lý do, thì nỗi đau này cần được trao huân chương cho những bài học mà nó đã dạy. Đó thực sự là tất cả những gì về việc này, học các bài học, và tiến bộ từ đó. Nếu chúng ta học tốt bài học này, thì chúng ta không phải học lại nó một lần nữa.

Một lần nữa, tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao tiềm thức của Robert không cho phép câu chuyện này xuất hiện khi Robert làm việc với các bác sĩ của bệnh viện cựu binh. Có thể nghe chuyện này sẽ khiến họ hiểu hơn và cởi mở hơn để tìm kiếm nguyên nhân của những căng thẳng trong chiến tranh ở những nơi bất thường với những giải thích bất thường.

QUAY LẠI CĂN PHÒNG TRẢI THẢM

Tôi đã dành cả tháng Ba năm 2000 để giảng bài ở tất cả các thành phố lớn ở Úc. Tôi cố gắng sắp xếp một vài phiên làm việc riêng để hỗ trợ trị liệu những người trong danh sách chờ dài trên cả thế giới. Norma đã viết thư cho tôi sau khi đọc một số cuốn sách của tôi, và chúng tôi đã hẹn gặp nhau khi tôi ở Gold Coast. Cô ấy có nhiều vấn đề cá nhân và thể chất mà cô muốn tìm lời giải thích. Ngoài ra, cô ấy cũng rất thích thú với phần mô tả về thế giới linh hồn nơi mà chúng ta tìm về sau khi rời khỏi cuộc sống này, như đã được kể trong cuốn Between Death and Life (Giữa cái chết và sự sống). Cô ấy muốn tận mắt nhìn thấy những nơi này, đặc biệt là Khu phức hợp Đền thờ Trí Tuệ cùng với Thư viện và Căn phòng trải thảm tuyệt vời của nó. Tôi nói với cô ấy rằng điều này có thể. Tôi sẽ phải đưa cô ấy đi qua một tiền kiếp, và sau đó xem cô ấy đã đi đâu sau khi chết. Đây là quy trình mà tôi thấy hiệu quả nhất nếu chúng ta muốn khám phá khía cạnh tinh thần.

Cô ấy nhanh chóng đi vào trạng thái xuất thần và hồi tưởng lại tiền kiếp ở nước Anh thời Victoria, nơi giải thích rất nhiều mối quan hệ nghiệp chướng cá nhân mà cô ấy có liên quan trong kiếp này. Có rất nhiều chi tiết: ngày tháng, những cái tên và các địa điểm ở Luân Đôn, có thể tìm và xác minh. Tôi đã thực hiện nhiều quy trình mà loại chi tiết này không còn làm tôi ngạc nhiên nữa. Điều quan trọng là quá trình trị liệu bắt đầu bằng việc hồi tưởng lại những tổn thương và cảm xúc của cuộc đời. Tôi thường để việc này cho đối tượng xem họ có muốn tìm hiểu và xác minh hay không. Tôi không cần bằng chứng nữa, và không kiểm tra những dữ liệu này nữa trừ khi tôi cần để đưa vào các cuốn sách. Sẽ không bao giờ đủ bằng chứng để có thể thuyết phục được một người đang thực sự hoài nghi, và một người đã tin thì không cần bằng chứng. Tại thời điểm này trong công việc mà tôi đang làm, tôi bị cuốn hút bởi những điều chưa biết, mà dù sao những điều này cũng không thể chứng minh được.

Khi tôi đưa cô ấy đến cuối cuộc đời đó, cô ấy đã ra đi một cách thanh thản như một bà già ở tại nhà của cô ấy và được bao quanh bởi gia đình. Khi rời khỏi cơ thể vật lý đó, tôi yêu cầu cô ấy mô tả những gì đang xảy ra.

N: Có một ánh sáng. Những hình ảnh về áo choàng và có tình yêu và sự thanh thản. Họ đưa bà ấy đến một nơi rất yên tĩnh và thanh bình. Không có ai xung quanh. Chỉ yên tĩnh và rất mờ ảo.

Điều này nghe giống như một nơi mà những người khác mô tả là Nơi An Nghỉ, một kiểu thánh địa nơi các linh hồn có thể nghỉ ngơi một thời gian trước khi đi đến một điểm khác, ở đó hoặc quay trở lại một cơ thể khác trong một kiếp sống mới.

D: Nơi mà cô ấy có thể nghỉ ngơi một thời gian?

N: (Nhẹ nhàng) Vâng. Nó đẹp lắm.

D: Sau đó cô ấy sẽ phải đi đến nơi khác chứ?

N: Vâng, đã đến lúc. Bây giờ cô ấy phải đi đến căn phòng của kiến thức.

D: Tôi đã nghe nói về những nơi này. Norma muốn có ký ức về chúng trông như thế nào. Cô đang cho cô ấy thấy những gì?

N: Có những cái trụ. Và rất nhiều sách. Và một mái vòm…và người ta. Và nó rất là …nặng, dày với kiến thức. Nó to quá. Nó cứ đi mãi. Nó có nhiều phòng nằm ngoài khu vực đá. Và có các lối đi và sách và bàn và người ta.

D: Tôi đang nói chuyện với ai đây? Tiềm thức của cô ấy hay là …?

N: Nhận thức của Norma, nhưng tôi là cấp cao hơn của cô ấy.

D: Tôi gọi đó là tiềm thức. Đó là phần có tất cả các thông tin, đúng không? (Vâng) Đó là phần tôi muốn nói chuyện cùng. Tôi biết một số phần của nơi này. Có phải có một căn phòng được gọi là “căn phòng trải thảm”?

N: Ồ, vâng.

Chuyện này được mô tả trong Between Death and Life (Giữa cái chết và sự sống) là một tấm thảm của cuộc đời nơi cuộc đời của mỗi người được thể hiện như một sợi chỉ. Cái cách mà nó thêu dệt là cách mô tả sống động về cuộc sống của mọi người ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta là một và tất cả chúng ta đều liên kết với nhau.

D: Cô ấy tự hỏi xem cô có thể chỉ cho cô ấy căn phòng đó?

N: Cô ấy đến đó mọi lúc mà.

D: Cô ấy à? (Vâng) Cô ấy không biết phải không?

N: Cô ấy biết, nhưng cô ấy không tin.

D: Cô có thể cho cô ấy xem căn phòng trông như thế nào không?

N: Một căn phòng đầy ánh sáng. Nó không có trần nhà vì tấm thảm rất là cao. Và rất là dài. Đi một đường dài. Không có kết thúc. Và nó đang di chuyển. Nó sống động.

D: Ý cô là sao?

N: Nó sống động với ánh sáng, và những sợi chỉ là những sinh vật sống. Chúng không phải là …vật liệu. Chúng có cảm giác, và có suy nghĩ, và có màu sắc, và có cuộc đời.

D: Các sợi mà tạo nên tấm thảm này à?

N: Vâng. Chúng thật sôi động. Một số rất sáng. Và đều có độ dày khác nhau, có năng lượng, thực thể. Năng lượng của riêng chúng. Mỗi sợi đều độc đáo và rất đẹp. Và chúng tạo nên sự chuyển động và sống động này. Những hoa văn đẹp. Nó thay đổi như một bộ phim trên màn hình.

D: Vậy nó giống như một sinh vật sống hơn là chỉ là một mảnh của miếng vải.

N: Ồ, nó không phải là một tấm vải. Một tấm thảm thậm chí còn là cách nói tránh. Không thể mô tả chút nào về nó cả.

D: Đó là điều mà chúng tôi có thể hiểu được với kiến thức hạn chế của chúng tôi. Nhưng nếu các sợi, các sợi chỉ, còn sống, thì chúng đại diện cho điều gì?

N: Ồ, chúng rất đẹp. Chúng là con người, là cuộc sống của họ, là linh hồn của họ. Chúng đại diện cho mọi thứ mà chúng ta là.

D: Vậy đó là một ví dụ về việc mọi thứ đan xen như thế nào?

N: Ồ, vâng. Nó rất, rất là phức tạp. Nhiều hơn những gì chúng ta từng tưởng tượng. Với mọi cuộc sống, mọi sự tồn tại, mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi thứ mà chúng ta là, sẽ là, đã từng là, được thể hiện trong từng sợi chỉ. Và tất cả chúng ta cũng đều là những sợi chỉ.

D: Nó chỉ đại diện cho cuộc sống hiện tại, hay sợi chỉ là lịch sử của linh hồn?

N: Vâng, và tương lai và…chà, linh hồn. Là nó đó.

D: Nhưng nếu nó đã được đan xe, có nghĩa là mọi thứ đã được sắp đặt.

N: Ồ, không. Một số phần của sợi chỉ đã được thiết lập, tùy vào hành trình trước của linh hồn vào thời điểm đó, vì một số cuộc sống mà nó chọn dẫn dắt không có ý chí tự do.

D: Họ không có? Hay họ không biết là họ có?

N: Họ không có ý chí tự do.

D: Vậy không phải mọi thực thể đều có ý chí tự do?

N: Chính xác. Tùy vào cuộc đời mà nó chọn lựa. Nếu nó chọn một cuộc đời con người, nó có ý chí tự do. Nhưng nếu nó chọn một sự tồn tại khác, ở một số trường hợp nó không có ý chí tự do. Nên vì vậy sợi chỉ thay đổi kết cấu và độ chiếu sáng, màu sắc và độ dày của nó, và sự kết nối của nó với những sợi khác. Rất phức tạp.

D: Vậy mọi thứ phụ thuộc vào bài học mà linh hồn học được vào thời điểm đó.

N: Chúng tôi sẽ không gọi đó là một “bài học” kiểu như vậy. Chúng tôi sẽ gọi nó là …sự hồi tưởng. Vì linh hồn biết tất cả. Nó biết tất cả. Nó biết mọi thứ về những gì nó cần biết. Chỉ là nó không muốn lúc nào cũng phải nhớ. Và tùy vào cuộc đời mà nó chọn để sống, thỉnh thoảng nó nhớ, thỉnh thoảng nó không nhớ.

D: Nếu đó là một cuộc đời của một con người, sẽ rất khó để chúng ta nhớ hết tất cả mọi thứ.

N: Đó là một cuộc đời mà linh hồn lựa chọn khi nó muốn nhiều nhất. Nếu không nó sẽ không chọn một cuộc đời con người, vì đó là một sự tồn tại khó lựa chọn, ở nhiều cấp độ. Đó cũng là một cuộc sống rất kích thích để lựa chọn. Rất đầy đủ. Đầy các cảm xúc và cảm giác và các kết cấu và các rung động. Trong nhiều cuộc đời khác mà các linh hồn lựa chọn thường không có nhiều biến động. Không có nhiều kết cấu. Đôi khi không có chiều không gian thứ ba để liên quan. Họ không biết về chiều không gian thứ ba.

D: Họ có phải trải qua hết những cuộc đời đó trước khi đến với cuộc sống trên Trái Đất không?

N: Không hẳn. Tùy vào sự lựa chọn của linh hồn. Sau đó, tất nhiên, nhiều linh hồn đã chọn nhiều cuộc sống trên Trái Đất, và bị mắc kẹt trên bánh xe của chiều không gian thứ ba. Và họ thậm chí không biết về những tồn tại khác, do đó họ tạo ra nhiều nghiệp hơn, và do đó lại phải quay trở lại Trái Đất. Đối với linh hồn, đó có thể là một điều khó chịu, vì họ hiểu rằng có những cuộc đời khác có thể chọn lựa. Nhưng khi họ bị khóa chặt với mặt phẳng Trái Đất, họ không thể rời đi.

D: Họ phải hoàn thành những thứ đó trước.

N: Không phải lúc nào tất cả nghiệp đều do lực nghiệp tạo ra. Nhưng phần lớn thời gian, có quá nhiều việc phải làm, nếu không có một cuộc sống khác để sống trên Trái Đất, họ sẽ mất cơ hội có được một cơ thể để quay trở lại. Và họ sẽ bỏ lỡ những kết nối mà họ đã tạo ra. Họ có thể bỏ lỡ cơ hội giao ước với linh hồn tiếp theo mà họ phải kết nối. Họ có xu hướng ở trong những vòng tròn kết nối tương tự. Và những người như Norma, biết rằng họ không cần phải ở đây thường xuyên, thường có xu hướng di chuyển trong những vòng tròn của những linh hồn giống nhau, và hành trình cũng đi ra từ đó.

D: Nhưng nếu họ đánh mất cơ hội kết nối, họ sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi có cơ hội trở lại. Và nghiệp chướng đó cuối cùng sẽ phải được hoàn trả và giải tỏa. Ý cô là vậy đúng không?

N: Vâng. Norma rất ý thức về việc này. Những người bị mắc kẹt trong chiều không gian thứ ba không thực sự nhận thức được. Họ biết đâu đó trong kiến thức của họ, đặc biệt giữa các cuộc sống, rằng có những cuộc sống khác mà họ có thể dẫn dắt. Nhưng họ biết rằng họ phải ở lại chiều không gian Trái Đất để hoàn thành các món nợ nghiệp. Nếu không họ sẽ bỏ lỡ cơ hội và phải ở trong hình dạng linh hồn một thời gian dài. Họ có thể đi đến sống ở các hành tinh khác, cuộc sống ở chiều không gian khác. Nhưng họ biết rằng điều đó cũng sẽ giới hạn họ vì họ sẽ không kết nối được với những cuộc sống trên Trái Đất mà họ phải hoàn thành.

D: Nhưng ở những kiếp sống khác, nơi họ thậm chí không biết về chiều không gian thứ ba, họ có tạo nghiệp không?

N: Ồ, có! (Nhấn mạnh) Ồ, có! Đó là một phần trong hành trình tạo nghiệp của linh hồn.

D: Và giải quyết nó.

N: Đó là để nâng cao độ rung của linh hồn đó, để mang chúng về với Thần lực.

D: Nhưng trong những kiếp khác họ không tạo nghiệp dữ dội như chúng ta làm khi ở trong cơ thể con người sao?

N: Có thể dữ dội. Và đôi khi họ có thể bị mắc kẹt ở một cuộc sống ngoài hành tinh.

D: Với cùng nguyên nhân? (Ồ, vâng!) Nhưng theo những gì tôi biết, trong một số cuộc sống của người ngoài hành tinh, họ có thể sống bao lâu tùy thích. (Vâng) Vậy họ có nhiều thời gian để giải quyết mọi việc.

N: Chúng tôi nói về các dạng sống thấp hơn ngoài hành tinh.

D: Cô có thể nói cho tôi về điều đó?

N: Có một số người giống như những đàn kiến, theo một nghĩa nào đó. Họ không nhất thiết phải có cơ thể. Họ là năng lượng, nhưng có một tâm trí, có thể nói như vậy.

D: Giống như một nhóm?

N: Vâng. Và họ di chuyển có thể giống như một đàn chim. Và có thể di chuyển như kiến. Họ kết nối với nhau như một đàn. Họ di chuyển cùng nhau, nhưng là các thực thể đơn lẻ. Và họ không có nghiệp lực phức tạp như hình dáng con người. Nó giống như một nhóm nghiệp hơn, nơi họ đồng ý làm một số việc cùng nhau như một nhóm. Vì vậy, nếu không hoàn thành, nó không được tích hợp và giải thoát.

D: Có những người ở dạng sinh vật ngoài hành tinh thấp?

N: Họ có thể là người làm việc cho những dạng sống cao hơn. Nhưng trớ trêu là linh hồn của các dạng sống cao hơn đôi khi có thể chọn để trở thành người làm. Có thể nói là di chuyển từ các cấp độ khác nhau. Sẽ là ngụy biện khi nói rằng một linh hồn di chuyển lên cấp độ khác. Không phải vấn đề là từ một dạng sống cao hơn lên một dạng sống cao hơn nữa. Không phải như vậy.

D: Chúng tôi có xu hướng nghĩ như vậy.

N: Không, nó nhảy và xoắn. Vì đủ loại lý do mà một linh hồn sẽ chọn một hành trình. Đôi khi chỉ để cho vui, để trải nghiệm.

D: Để quay lại và trải nghiệm điều gì đó khác ở thời điểm đó.

N: Vâng, thêm vào tấm thảm cuộc đời. Thêm vào sự phức tạp của tâm hồn.

D: Sự đa dạng.

N: Vâng, thêm vào. Cho đi. Lấp đầy. Làm cho linh hồn hoàn thiện hơn. Đó là mảnh ghép khác của câu đố.

D: Điều đó có ý nghĩa với tôi. --Norma đang tự hỏi liệu cô ấy có một mối liên hệ với thiên hà hay không.

N: Ồ, có! Cô ấy nhận thức được các dạng sống thiên hà mà cô ấy đã từng có, nhưng cô ấy không nhận thức được các chi tiết ở mức độ có ý thức. Cô ấy biết nhiều về bản thân. Và cô ấy đang học được nhiều điều trong cuộc sống này. Trừ khi cô ấy thực sự muốn quay trở lại chiều không gian thứ ba, cô ấy sẽ không cần phải đến đây lần nữa.

D: Vậy cố ấy ít nhiều đã hoàn thành công việc của cô ấy ở đây?

N: Không bao giờ có bất kỳ một sự hoàn thành nào, vì ta có thể đến và đi tùy ý. Nhưng cô ấy thích được tự do ý chí trong hành trình này.

D: Vậy bất cứ lúc nào, một linh hồn có thể quyết định rằng nó không muốn có thêm sự sống trên Trái Đất nữa, và đi tiếp, và thử thứ khác.

N: Chỉ khi nó được giải trừ các nghiệp chướng. Vì, như ta đã nói, nó có thể bị mắc kẹt ở mặt phẳng Trái Đất trong nhiều kiếp. Vì, tất nhiên, càng sống nhiều kiếp, ta lại càng bị mắc kẹt ở đây, vì ta tạo thêm nghiệp.

D: Vậy tốt hơn là ta nên giải quyết tất cả nếu muốn tiếp tục ở một nơi khác.

N: Và nhiều linh hồn nhận thức được điều này. Tất nhiên, không phải ở mức độ có ý thức; đó là lý do tại sao họ nhồi nhét quá nhiều vào một cuộc đời. Nhiều linhh hồn ở đây vào thời điểm tiến hóa của Trái Đất, đã có những cuộc đời bên ngoài Trái Đất. Và nhiều người không hoàn toàn nhận thức một cách tỉnh táo. Mọi người hiện đang ở trên Trái Đất nhiều hơn bao giờ hết, vì họ ở đây cho một lý do: giúp nâng độ rung động của Mẹ Trái Đất.

Trong Keepers of the Garden (Những người giữ vườn) Phil đã nói rằng có nhiều linh hồn chưa từng biết đến sự sống trên Trái Đất đã tình nguyện đến để giúp Trái Đất vào thời điểm này trong lịch sử của nó. Họ là những người thay thế hoặc truyền máu mới, những người chưa từng biết đến bạo lực. Bởi vì họ không có yếu tố đó trong lịch sử linh hồn của họ, họ có thể giúp thay đổi độ rung của Trái Đất và nâng nó lên một chiều không gian cao hơn, nơi không có những điều như là bạo lực.

D: Đây là những gì tôi đã được kể. Rằng chúng ta đang rời xa sự bạo lực và hướng đến một thời kỳ tiến hóa khác của Trái Đất?

N: Ồ, vâng, và Mẹ Trái Đất đã tạo ra điều này.

D: Vì cô ấy cũng là một thực thể sống?

N: Tất nhiên.

D: Nhiều người không thực sự nhận ra.

N: Không, và cô ấy phải tương tác với các hành tinh khác của thiên hà này. Và tất nhiên, vượt ra khỏi nó. Nó lớn hơn những gì bà nghĩ.

D: Vâng, tôi đã nghe nói rằng căn phòng trải thảm không chỉ tượng trưng cho linh hồn, mà còn phức tạp hơn thế.

N: Ồ, vâng. Căn phòng trải thảm chỉ đại diện cho những linh hồn đang làm việc trong vũ trụ này và nhiều vũ trụ khác. Nhưng còn nhiều hơn thế.

D: Có những căn phòng trải thảm khác không, ví dụ như, một cái tương tự?

N: Nó giống như vậy, nhưng nói vậy là một cách giải thích đơn giản. Từ ngữ không thể diễn tả được. Hình dung, tưởng tượng, vũ trụ, và gửi điều đó vào vô cực. Và bà sẽ có một ý tưởng rằng mỗi ngôi sao đại diện cho một cuộc đời, một linh hồn. Và bà sẽ chỉ chạm vào bề mặt của những điều đó.

D: Nhưng các ngôi sao là các bản thể vật chất đúng chứ?

N: Vâng, nhưng chúng ta đang sử dụng vũ trụ là ví dụ về số lượng và độ phức tạp của một hành trình của linh hồn. Nếu bà hình dung hoặc tưởng tượng rằng mỗi ngôi sao đại diện cho một linh hồn và hành trình của nó đi đến vô hạn, bà sẽ hiểu chúng ta thực sự rộng lớn thế nào.

D: Không thực sự có giới hạn, trừ khi chúng ta tự đặt giới hạn cho mình. Đúng chứ?

N: Mỗi cuộc đời được lựa chọn bởi linh hồn đều có giới hạn cho một lý do, một bài học, để giải tỏa hoặc mang gần hơn đến với nguồn, vì đó là mục đích của linh hồn chúng ta.

D: Để quay trở về nguồn? (Vâng) Nhưng chúng ta có nhiều việc phải làm trước khi quay trở về đó đúng không?

N: Và đó chẳng phải là phiêu lưu sao?

D: Vâng. Tất cả những trở ngại trên cuộc hành trình.

N: Norma có nhiều dạng sống như những mô tả đó. Và cô ấy nhận thức được điều này. Cô ấy đã kết nối với những người đó. Điều cô ấy không hiểu là sự vĩ đại của cô ấy. Cô ấy tin rằng chọn hình dạng con người này là tầm thường theo một số cách hiểu. Cô ấy không thực sự tin rằng cô ấy có thể vĩ đại đến thế, biết rằng ở trong hình dạng con người, với những thân phận và những bế tắc của kiếp người mà cô ấy đang sống.

D: Chẳng phải điều đó đúng với tất cả chúng ta sao?

N: Ồ, vâng. Nhưng nhiều linh hồn thậm chí còn không nhận ra sự vĩ đại của họ, và thậm chí không chạm vào sự thật rằng họ vĩ đại. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều như vậy.

D: Nhưng về khía cạnh đó, tất cả chúng ta đều quan tâm đến các mặt phẳng khác, các chiều không gian khác. Khi cô nói “sự vĩ đại”, cô định nghĩa nó là gì?

N: Tất nhiên, tất cả các linh hồn đều vĩ đại, vì chúng là một phần của nguồn. Nhiều linh hồn không hiểu hoặc biết về sự vĩ đại của chúng, và vì vậy không thể cảm nhận được sự hỗn loạn mà Norma đang cảm thấy. Vì trong ý thức của chúng không có. Sự hỗn loạn mà cô ấy đang cảm nhận là cô ấy nhận thức một cách có ý thức về sự vĩ đại mà cô ấy đang có. Cô ấy không thể giải quyết được một vấn đề là cô ấy đang ở trong cơ thể con người, và phần đó của hành trình là để cô ấy hòa nhập với sự vĩ đại. Sự vĩ đại mà chúng ta đang nói đến là vị trí của cô ấy trong kế hoạch này. Cô ấy là một phần của bức tranh lớn hơn, linh hồn của Norma.

Điều này nghe có vẻ quen thuộc. Tiềm thức hoặc nhận thức cao hơn đã nói điều tương tự về nhiều đối tượng khác của tôi. Rõ ràng tất cả chúng ta đều vĩ đại hơn nhiều so với những gì chúng ta nhận định về mình. Nếu chúng ta chỉ có thể nhận ra Đức Chúa Trời trong người khác, thì sẽ không có phán xét, không có thành kiến. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng ta đều là những linh hồn đang trên hành trình tìm ra các giai đoạn nghiệp khác nhau. Tất cả đều đang cố gắng trở về nhà với Thần Nguồn.

N: Cô ấy đã có nhiều quyết định quan trọng ảnh hưởng đến nhiều linh hồn.

D: Ở những kiếp sống khác.

N: Trên cả những kiếp sống khi cô ấy là “Chúng ta là ai”. Cô ấy hiểu rằng cô ấy không cần phải ở dạng sống để đưa ra quyết định. Cô ấy đã có những quyết định khi ở dạng linh hồn cho nhiều linh hồn.

Rõ ràng khi chúng ta bước vào sự tồn tại trên Trái Đất, thực tại ở chiều không gian thứ ba, chúng ta tồn tại với bề ngoài như những diễn viên đang đóng nhiều vai khác nhau. Đối với một số người, đó là cuộc phiêu lưu, là trải nghiệm. Với những người khác, đó là sự mắc kẹt trong một ảo tưởng với tất cả các phẩm chất của thực tế. Bất kể chúng ta nhận thức nó như thế nào, thì chúng ta tự động tạo nghiệp chỉ bằng việc sống trong không gian này, và bị mắc kẹt trong thực tại này cho đến khi trả được nợ. Còn rất nhiều điều khác đang diễn ra ở hậu trường mà chúng ta có thể nhận ra được. Nhưng người ta đã nói rằng, “Nếu chúng ta biết câu trả lời, đó không còn là phép thử.” Và vì vậy chúng ta khao khát được quay trở lại nơi mơ hồ mà chúng ta gọi là “nhà”, một cách không ý thức rằng điều này không thể xảy ra cho đến khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây.

PHẦN 5
SIÊU HÌNH HỌC HAY VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

CHƯƠNG 11
VŨ TRỤ SONG SONG

Tôi đã được dẫn dắt vào cuộc thảo luận lạ lùng và sâu sắc này vào những năm 1980 khi khám phá cuộc đời của Tuin, một thợ săn, vốn là nền tảng cho cuốn sách The Legend of Star crash (Huyền thoại về tai nạn của các vì sao) của tôi. Trong kiếp đó, anh đã săn được và mang về làng một con vật rất dị thường. Một thứ mà người ta chưa từng thấy hoặc chưa từng được nghe kể về nó. Thầy cúng trong làng nói rằng đây là một sự kiện rất kỳ lạ và ông muốn nghe tường tận về các chi tiết của cuộc đi săn. Ông đã rất ấn tượng nên đã yêu cầu những người bán thịt và lột da phải chăm sóc đặc biệt khi mổ thịt con vật. Ông ta muốn có cái đầu của con vật, bảo quản và sử dụng nó cho các buổi tế lễ vào ngày đông chí. Các chi tiết mà Tuin kể ra cho thấy một trải nghiệm của câu chuyện huyền bí ở mức độ cao nhất. Một điều mà anh chưa từng trải qua trước đây, nhưng anh đã sẵn sàng để chấp nhận nó. Người ta không thể phủ nhận khi chứng kiến các bằng chứng từ hộp sọ và bộ da được bảo quản của con vật. Những mô tả kỳ lạ đến nỗi tôi cũng nhận ra đó không phải là một động vật đã từng sống trên hành tinh Trái Đất, ít nhất là trong lịch sử ghi chép lại. Một nhà động vật học cũng xác nhận những nghi ngờ này của tôi. Vậy nếu con vật không đến từ Trái Đất, thì nó đến từ đâu?

Sau khi Tuin chết và đầu thai, tôi đã có thể hỏi anh ấy nhiều sự kiện đáng tò mò liên quan đến ngôi làng của anh ấy. Trong trạng thái này, anh ấy đã có thể truy cập vào các kiến thức không được người bình thường chấp nhận. Tôi hỏi anh về việc tìm thấy con vật lạ kỳ đó. Câu trả lời anh ta đưa ra phức tạp đến mức tôi biết thông tin này không thể đưa vào cuốn sách đó. Tôi chỉ tóm tắt những chi tiết đơn giản nhất, bởi vì tôi nghĩ rằng câu chuyện phức tạp này có thể làm sai lệch mục đích của cuốn sách đó. Trong cuốn này tôi sẽ mô tả đầy đủ hơn. Tôi không thể giải thích gì thêm. Chỉ việc nghe về nó đã khiến tôi bối rối và choáng váng. Tôi đã cảm thấy rất bối rối suốt một thời gian. Thông tin đó quá lạ lùng với tôi đến nỗi nó làm tôi băn khoăn và tâm trí tôi hoàn toàn rối bời. Mặc dù khái niệm này có vẻ là một cuộc cách mạng, nhưng với một số người khác có lẽ nó khá đơn giản, với một người không gặp khó khăn khi nắm bắt các lý thuyết phức tạp. Nhiều người có lẽ sẽ nói rằng chuyện này không phải là một lý thuyết mới chút nào, nhưng với tôi nó mới và khiến tôi phải giật mình. Là như vậy. Tôi đã hỏi linh hồn của Tuin đã khuất xem liệu anh có thể giải thích được bí ẩn về con vật là lùng này hay không.

Beth: Đó là một điều hiếm khi xảy ra. Bà phải hiểu rằng vũ trụ của chúng ta không phải là duy nhất. Nhiều vũ trụ song song tồn tại dọc theo bên cạnh chúng ta, nhưng vì chúng dao động với tốc độ khác nhau nên mắt người thường không thể thấy được. Các vũ trụ giao nhau, nhưng thông thường các điểm giao nhau thường không tương thích. Vì vậy, cư dân của hai vũ trụ khác nhau không nhận thức được giao điểm. Có thể có một số thay đổi nhỏ mà một hoặc hai người có thể nhận thất, nhưng không phải thay đổi lớn. Tại thời điểm cụ thể này, hiếm khi xảy ra một giao điểm tương thích. Và khi Tuin đi săn, anh ấy đã ở trong điểm tương thích ở hai vũ trụ đồng thời mà không hề hay biết. Con vật mà anh ấy săn được là cư dân của một vũ trụ khác. Nhưng vì nó là một giao điểm tương thích nên anh ấy đã có thể vận chuyển con vật này về mà không phá hủy ma trận cơ bản của nó.

D: Ý anh là vũ trụ kia cũng là một vũ trụ vật chất?

Một chủ đề khác đã từng mô tả các vũ trụ năng lượng.

B: Vâng. Đó là một vũ trụ vật chất được xây dựng theo một ma trận cơ bản khác. Nhưng vì giao điểm này tương thích, mà trận của con vật không bị phá hủy khi nó được đưa đến vũ trụ này. Điều này rất hiếm khi xảy ra là vì vậy. Nếu giao điểm không tương thích, ma trận cơ bản của bất cứ thứ gì từ vũ trụ khác sẽ bị phá hủy và không tồn tại trong vũ trụ này.

D: Ý anh là gì? Nó chỉ biến mất hay sao?

B: Vâng. Nó sẽ tan vào hư không và giải phóng năng lượng vào thinh không.

D: Ai đó sẽ thấy nó như là một ảo ảnh hay một thứ gì đó tương tự?

B: Có thể lắm. Trong một số trường hợp nhất định, họ sẽ nhìn thấy nó, rồi nó dường như lung linh và biến mất vào hư vô.

D: (Tôi đang cố gắng để hiểu) Anh nói rằng vũ trụ khác đang tồn tại song song với vũ trụ này?

B: Đúng vậy, có vô số vũ trụ tồn tại song song với vũ trụ này. Và chúng đan xen như một tấm vải. (Thở dài) Từ ngữ này không đủ để mô tả.

D: Tôi đã được nói điều này trước đây.

B: (Tìm kiếm từ ngữ). Tôi sẽ phải sử dụng một số thuật ngữ không chính xác để cố gắng giải thích vấn đề này. Những vũ trụ khác nhau này --vũ trụ? vũ trụ, tùy theo vũ trụ nào - được đan xen như một tấm vải thành một vũ trụ khổng lồ, chứa đựng toàn bộ các sự tồn tại. Nhưng những vũ trụ này đang sống và vì vậy chúng luôn chuyển động và dịch chuyển, nên nó giống như một tấm vải sống động. Và khi chúng chuyển động và dịch chuyển, các mối quan hệ của chúng với các vũ trụ khác cũng luôn thay đổi. Và vì có vô số các vũ trụ, không bao giờ có một mối quan hệ giống nhau đến hai lần. Và để có một giao điểm tương thích, như ở lần xảy ra sự cố với Tuin, phải có một tập hợp tác biến cố rất bất thường xảy ra đồng thời. Vì nó rất hiếm khi xảy ra, không thể được biểu thị xác suất bằng phần trăm hay phần ngàn vì con số đó quá nhỏ. Và vì vậy vũ trụ này vẫn song hành với vũ trụ kia trong mối quan hệ với nó, nhưng bây giờ là một mối quan hệ khác khi đã dịch chuyển cùng với tất cả các vũ trụ khác qua hàng thiên niên kỷ, trong mối quan hệ khổng lồ của vũ trụ. Bà hiểu không?

Tôi lầm bầm rằng tôi đã hiểu nhưng thực sự tôi không hiểu. Khái niệm bất ngờ này rất phức tạp và tôi phải đau đầu mới cố theo kịp nó được.

D: Nhưng anh nói điều này đôi khi xảy ra mà mọi người không nhận ra?

B: Vâng. Vũ trụ này đang luôn luôn giao với các vũ trụ khác. Vấn đề là khi nào và ỏ đâu. Khi nào: mọi khoảnh khắc. Vũ trụ này, tại một số thời điểm, luôn luôn giao nhau với ít nhất một vũ trụ khác, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Và vì có vô số vũ trụ mà chúng luôn giao nhau, nên nếu một số giao điểm diễn ra trên hoặc ở gần hành tinh này thì cũng dễ hiểu, và con người có thể quan sát được. Tuy nhiên, giao điểm có đủ độ tương thích để có thể quan sát trực tiếp hay bất cứ thứ gì hay không thì không phải là chuyện thường xảy ra. Thông thường đó là một thay đổi rất nhỏ mà những người có nhận thức bình thường sẽ không nhận thấy. Chỉ ai đặc biệt tinh ý mới nhận thấy sự khác biệt rất nhỏ này. Và nó dường như không có gì rung chuyển hoặc dấu hiệu gì quan trọng. Đó chỉ là một điều rất nhỏ mà có thể một hoặc hai người sẽ để ý, nhưng họ sẽ không nói về nó vì nó vốn chỉ là một việc nhỏ, và họ nghĩ rằng người khác sẽ phản bác rằng họ đã nhìn lầm rồi.

D: Anh có thể nói rõ hơn về những gì mà họ có thể trải nghiệm không?

B: Vâng. Ví dụ, một người đang đi dạo một ngày nào đó và họ nhận thấy có một cái cây này. Cái cây có một hình dạng đặc biệt và rất đẹp. Chỗ này là chỗ mà họ hay đi dạo hàng tuần hoặc lâu hơn, và họ phát hiện ra rằng cái cây không còn ở đó nữa. Hoặc có lẽ hình dạng hoàn toàn khác, nhưng không có gì thực sự có thể chứng minh theo cách này hay cách khác. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi nhưng đã khác trước rất nhiều. Điều đã xảy ra là, tại thời điểm mà cái cây ở đó, nó đã giao cắt với một vũ trụ khác và hiệu ứng này làm thay đổi cái cây hoặc phá hủy ma trận của nó dẫn đến nó không còn tồn tại. Hoặc có lẽ nó đang tồn tại ở dạng đã biến đổi trong vũ trụ khác.

D: Tuin nói rằng bất cứ khi nào anh ấy gặp con vật này, anh ấy đều có một cảm giác kỳ lạ. Anh ấy biết một điều gì đó bất thường đang xảy ra.

B: Đúng vậy, anh ấy rất tiến bộ về mặt tâm linh, và vì vậy anh ấy nhận thức được sự thật rằng anh ấy đang ở trong hai vũ trụ đồng thời, nhưng anh ấy không biết làm thế nào để diễn tả nó thành lời. Anh ấy không chắc về những gì anh ấy thấy. Anh biết những gì anh biết mà không thực sự biết những gì anh biết.

D: Vâng, anh ấy không biết chính xác nó là gì. Nhưng ý anh là điều này rất bất thường khi anh áy có thể mang con vật về làng?

B: Vâng. Anh ấy có thể đưa được con vật hoàn toàn vào vũ trụ của mình mà con vật không bị tan biến thành hư không là điều vô cùng bất thường. Nó hiếm khi xảy ra. Nó có xảy ra nhưng không thường xuyên.

D: Tất nhiên, mọi người thời điểm đó rất là đói. Có thể đó là một phần câu chuyện.

B: Vâng. Năng lực tâm linh của họ chắc chắn đã giúp biến đổi con vật.

D: Vậy nhiều năm sau đó, đầu và da của con vật đã được nhà thông thái sử dụng, vậy nó chắc chắn là một thứ vật chất. Vậy khi chuyện như thế này xảy ra, nó rất hiếm khi xảy ra gần những người sẽ nhận thấy nó?

B: Chà, nó xảy ra gần mọi người, nhưng thường thì những thay đổi rất nhỏ hoặc không đáng kể nên đa số mọi người không nhận ra. Mọi người có xu hướng chỉ thấy điều họ muốn thấy. Và nếu có chuyện gì khác xảy ra, họ không muốn thấy thì họ sẽ không thấy. Hoặc họ quá bận rộn nên không thấy.

D: Hoặc họ nghĩ đó là do họ tưởng tượng ra. Có bao giờ một con người có cơ hội bước qua một vũ trụ khác không?

B: Chuyện này lúc nào chẳng xảy ra. Nhiều khi một người đi bộ xuống đường sẽ đi xuyên qua một vũ trụ khác. Một số vũ trụ, đặc biệt là những vũ trụ nằm gần nhất với vũ trụ này, giống nhau đến mức thực tế giống hệt nhau. Vì vậy, đôi khi, bất cứ khi nào chúng chồng chéo lên nhau, con người có thể tạm thời bước qua vũ trụ khác rồi quay trở lại mà không phá hủy ma trận của chúng. Sự chuyển đổi vĩnh viễn như với động vật là rất hiếm. Và nhiều lần họ sẽ nghĩ khi ở trong một vũ trụ khác, “Chà, tôi chắc chắn điều này và điều tương tự đã từng xảy ra.” và ai đó nói, “Chà, không, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Bà chỉ đang bịa ra thôi.” Và sau đó vài ngày, họ lại đề cập đến vấn đề này và một người khác nói, “Vâng, bà đã nói đúng, có chuyện đó đã xảy ra”. Chà, trong khoảng thời gian những ngày mà mọi người đều nói rằng điều đó đã không xảy ra, thì họ đang ở trong một vũ trụ khác nơi điều đó đã không xảy ra.

D: Điều này sẽ gây nhầm lẫn cho con người.

B: Vâng. Nó sẽ khiến họ nghĩ rằng họ đang tưởng tượng ra mọi chuyện. Và họ sẽ sớm gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí và quên đi, để họ không nhận thức một cách có ý thức là họ đã ở trong một vũ trụ khác.

D: Nhưng có vẻ như các vũ trụ giống hệt nhau nếu có cùng một người ở cả hai phía.

B: Thường là có, và thường sẽ chỉ có một vài điều là hơi khác một chút.

D: Vậy điều này có nghĩa là tất cả chúng ta đều có một đối tác, hay nhiều hơn một đối tác, giống mình?

B: Vâng. Trong phần lớn các vũ trụ, chúng ta có một đối tác giống hệt nhau mà những trải nghiệm cơ bản sẽ rất giống nhau. Trong một số vũ trụ, chúng ta sẽ không có đối tác, nhưng hiếm khi chúng ta chạm trán với vũ trụ này. Khi chạm trán, chúng tôi đã có một trải nghiệm rất sốc. Khi ta gặp ai đó mà ta biết là ta biết, và ta biết ai biết ta. Và ta chào họ và họ nhìn chằm chằm vào ta như muốn nói. “Bà là ai? Tôi không biết bà. Tôi chưa gặp bà trước đây.”

D: Điều đó sẽ rất khó hiểu. Nhưng nó có thể xảy ra khi ta vượt qua rồi quay lại.

B: Vâng. Thông thường thì sự giao nhau chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, có thể là vài giờ hoặc lâu nhất là vài ngày. Nhưng đó thường chỉ là một lần vượt qua tạm thời. Và nói chúng những người vượt qua điểm giao nhau vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, những hoạt động bình thường của họ. Họ không thực sự biết khi nào họ đã vượt qua và khi nào trở lại. Khoảnh khắc giao nhau rất mơ hồ. Nhưng một số người có thể nhớ đã có điều gì đó kỳ lạ xảy ra khi họ ở đó.

D: Họ chỉ nhận ra một chút lạ lùng hay sao?

B: Đôi khi họ thậm chí còn không nhận ra điều đó. Đôi khi họ chỉ nhận ra một chút gì đó, ví dụ, một số tòa nhà cụ thể tồn tại trong vũ trụ của họ. Và họ để ý rằng một ngày họ đi qua và không còn tòa nhà nào và chưa bao giờ có ở đó cả. Một vài ngày sau, họ lại thấy tòa nhà ở đó một lần nữa. Và đó là khi họ biết họ đang tạm thời ở một vũ trụ khác, nơi chưa từng có một tòa nhà nào được xây dựng tại vị trí đã có trong vũ trụ của họ.

D: Nói cách khác, các vũ trụ không hoàn toàn giống nhau.

B: Đúng rồi. Chúng không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Luôn có ít nhất một điều khác biệt. Và một điều khác biệt là đủ để tạo ra một vũ trụ khác. Đôi khi nó có thể nhỏ như một hạt cát được định vị khác nhau trên một bãi biển đã đủ để nó là một vũ trụ khác. Và điều khiến nó trở nên phức tạp hơn nữa là luôn có những vũ trụ mới được tạo ra. Với mỗi hành động được thực hiện, có nhiều hơn một kết quả có thể xảy ra. Trong vũ trụ của bà, một kết quả được nhận ra, nhưng tất cả năng lượng của các kết quả khác phải đi đến đâu đó. Và như vậy những kết quả khác nhau này không được nhận ra trong vũ trụ của bà, khiến một vũ trụ khác ra đời với thực tế giống như vũ trụ của bà, nhưng kết quả cụ thể thì khác. Và từ đó vũ trụ tiếp tục phát triển theo hướng riêng của nó.

D: Ý anh là một người có thể khiến điều này xảy ra? Hoặc phải nhiều người?

B: Không, chỉ một người. Bất cứ điều gì. Lúc nào chả vậy. Vũ trụ khổng lồ đang liên tục phát triển. Và nó phức tạp vô cùng, đến mức mà người ta không thể nắm bắt được nó. Ví dụ, trong vũ trụ này, mũi của bà bắt đầu ngứa. Bây giờ bà có thể làm một vài động tác. Bà có thể dụi mũi hoặc gãi, hoặc cơ thể của bà quyết định hắt hơi. Tất cả ba điều đó sẽ xảy ra trong vũ trụ này. Giả sử bà quyết định hắt hơi, và bà hắt hơi. Tuy nhiên, năng lượng của hai kết quả có thể khác phải đi đến đâu đó. Và do đó, vào thời điểm đó, hai vũ trụ khác ra đời, trong đó có một vũ trụ, bà chà mũi, và trong một vũ trụ kia, bà gãi mũi. Và đó là điểm khác biệt duy nhất ở thời điểm này giữa hai vũ trụ đó và vũ trụ này. Và sau đó chúng tiếp tục phát triển. Và chúng sẽ hơi khác một chút nhưng vẫn rất giống với cái này.

D: Nghe có vẻ như nó sẽ rất phức tạp.

B: Đúng vậy.

D: Tôi luôn tin rằng chúng ta đến ngã ba đường nhiều lần trong đời. Rằng chúng ta quyết định làm một việc nhưng chúng ta có thể có một số quyết định khác đưa chúng ta đến một con đường khác. Điều này có nghĩa là quyết định kia cũng trở thành hiện thực.

B: Vâng, các quyết định khác cũng xảy ra, nhưng không ở trong vũ trụ của bà. Như bà nói, bà đi đến một ngã ba đường, và bà có một quyết định quan trọng. Và bà có thể làm bất kỳ một trong số những quyết định đó. Tùy vào việc bà làm, nó rất có thể quyết định cho hướng đi của phần đời còn lại của bà. Bà đưa ra quyết định để đi theo một con đường nào đó. Ngay sau khi bà đưa ra quyết định làm một việc cụ thể, năng lượng tiềm năng tích trữ đằng sau việc này sẽ khiến các vũ trụ khác ra đời, nơi mà tất cả các quyết định khác cũng sẽ xảy ra. Đến nơi mà bây giờ có những bản thể của bà khác nhau đang đi những con đường khác nhau, và cuộc sống của họ khác với bà bởi vì họ đã có một quyết định khác và họ đã đi sang một hướng khác. Và điều đó làm cho vũ trụ đó trở nên khác biệt, và đôi khi có những tác động có thể rất sâu rộng. Đến nơi mà trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để ngạc nhiên, rằng vũ trụ đó rất khác với vũ trụ của bà.

D: Vâng, bởi vì cuộc sống của ta có thể đi theo một hướng hoàn toàn khác.

B: Và có ảnh hưởng hoàn toàn khác đến những người xung quanh bà. Đó là hiệu ứng quả cầu tuyết có tác động khác đến những người xung quanh họ, vân vân và vân vân.

D: Nhưng ta không thực sự phải chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình.

B: Không, không. Bà đưa ra quyết định mà bà cảm thấy là tốt nhất cho mình. Trong hoàn cảnh của bà, nó có thể đưa ra được. Và những hoàn cảnh khác sẽ xảy ra khi các bên khác đưa ra quyết định tốt nhất cho những hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, đôi khi bà đưa ra quyết định, và bà nhận ra rằng đã quyết định sai lầm, rằng bà đã không chọn được hoàn cảnh tốt nhất. Khi bà nhận ra điều này, điều gì đã xảy ra, là cái nhánh cụ thể này của cuộc đời bà tách ra khỏi vũ trụ khác, từ vũ trụ ban đầu. Và “bà” ban đầu đã quyết định đúng và thực hiện quyết định thay thế với năng lượng lưu trữ ở đó. Bà đã sống với nó và làm cuộc sống của bà xung quanh trở nên tốt nhất có thể.

D: Liệu có thể lấy lại được quyết định kia không? (Không) Không thể hợp nhất hai vũ trụ với nhau một lần nữa sao?

B: Không. Nhưng nó không có ý nghĩa như tính định mệnh như người ta vẫn thường nói. Bởi vì mặc dù bà đã quyết định sai thì bà vẫn có thể làm tốt nhất với quyết định đó. Bởi vì bà vẫn có những quyết định tiếp theo để tạo ra mọi khoảnh khắc trong cuộc đời, việc đưa ra những quyết định một cách khôn ngoan sẽ giúp cho cuộc đời bà đi đúng hướng mà bà mong muốn.

D: Vậy vẫn có thể xoay chuyển cuộc sống của ta đi theo hướng khác nếu ta muốn.

B: Vâng, bà sẽ ở trong một vũ trụ khác với vũ trụ thay thế mà bà đã đưa ra quyết định mà bà đã muốn thực hiện.

D: Chà, có vẻ như cơ thể vật lý của ta ở nhiều nơi vào nhiều thời điểm khác nhau. (Vâng) Nó có phải là một bản sao chính xác của cơ thể này không? Tôi đang cố gắng hiểu điều này với tư duy giới hạn của tôi.

Tôi bật cười một cách lo lắng. Điều này đang trở nên cực kỳ phức tạp và đáng lo ngại.

B: Ban đầu nó là một bản sao chính xác, nhưng sau một thời gian, các thay đổi khác nhau diễn ra. Ví dụ, trong một vũ trụ, bà có thể gặp một chấn thương mà bà không gặp phải trong vũ trụ này, điều này sẽ tạo ra sự khác biệt. Rất phức tạp. Điều khó nhất là cố gắng liên hệ bản thể của bà thay thế khác nhau trong các vũ trụ thay thế với con người thật cuả bà, linh hồn của bà. Đó là một điều khiến nghiệp chướng rất phức tạp. Vì sức kéo của nghiệp, bà phải trải qua mọi thứ ít nhất một lần để làm tròn trải nghiệm của mình và rèn luyện bản thân cao nhất, chân thật nhất. Vâng, trong mỗi cuộc đời, bà đang trải qua hầu hết mọi thứ cùng một lúc. Nhưng bà vẫn phải trải nghiệm tất cả các điều khác nhau theo tỷ lệ thích hợp để đi đến điểm trở thành một con người toàn diện. Do đó bà phải quay lại nhiều lần trong nhiều kiếp. Và bà sẽ tồn tại trong một số vũ trụ. Nhưng đó là cách nó xảy ra. Ngôn ngữ của bà không đủ để diễn tả.

D: Nhưng nếu tất cả những người khác đang sống những cuộc đời riêng biệt, và họ đều là những phần của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không biết về họ? Tại sao chúng ta lại không thể giao tiếp và biết họ tồn tại?

B: Bởi vì nó quá khó và quá phức tạp đối với trí óc hạn chế của con người để có thể chấp nhận những sự thật này. Quá sức chịu đựng. Có rất nhiều, rất nhiều khái niệm nằm ngoài những gì bà chấp nhận là thật mà bà không được phép biết đến, bởi vì chúng sẽ làm cho tâm lý con người trở nên hoàn toàn quá tải. Chỉ cần bà tập trung vào cuộc sống hiện tại và hoàn cảnh đang sống đã là quá đủ. Nhưng hãy lưu ý rằng, con người thật, linh hồn của bà, biết về mọi thứ liên quan đến các bản thể của bà đang làm và luôn dõi theo nó một cách hoàn hảo. Bà, với tư cách là một con người, không cần phải quá quan tâm đến sự phức tạp này.

Cảm ơn trời cho những phước lành nhỏ! Trong tất cả những thông tin phức tạp này, tôi đã được nhắc nhở về điều mà một đối tượng khác của tôi đã từng nói. Anh ấy nói rằng tôi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của mình, bởi vì một số kiến thức sẽ là chất độc hơn là thuốc chữa. Nó sẽ làm hại cho tôi hơn là khai sáng. Vì vậy tôi cho rằng con người sẽ không bao giờ có thể xử lý lượng thông tin đầy đủ từ tâm trí của Chúa.

D: Có vẻ khó hiểu khi nghĩ rằng một cái tôi khác của ta, một cái tôi vật chất, đang làm những điều mà ta không hề hay biết.

B: Đúng vậy. Bà có thể tự hỏi khi bà đi xuyên không đến một vũ trụ khác và bà đang tương tác với một nhóm người thay thế, những người bà tương tác có nhớ đến bà không? Tuy nhiên, khi bà vượt qua, bản thể của bà cũng đã vượt qua và do đó bà không bị lỡ mất điều này.

D: Tôi đã tự hỏi về điều đó, xem tôi có thể gặp chính mình không.

B: Không. Bởi vì khi bà vượt qua vũ trụ khác, nó sẽ tạo thành một khoảng không cần được lấp đầy và vì vậy bản thể của bà tự động vượt qua để lấp đầy khoảng không đó cho đến khi lực căng đến mức bà phải quay trở lại vũ trụ mà bà thuộc về nó.

D: Liệu những người khác có nhận thấy sự khác biệt nào không?

B: Có lẽ có. Một vài sai sót nhỏ, khác biệt nhỏ, thường là trong ký ức và những thứ như vậy. Họ có thể sẽ nói, “Bà có nhớ chuyện-như thế này xảy ra khi nào không?” Và bản thể của bà có thể nói, “Tại sao, không, điều đó không bao giờ xảy ra với tôi.” Và họ cuối cùng sẽ chỉ đưa nó vào phần lỗi của bộ nhớ.

D: Nếu bản thể của ta bị kéo qua khoảng không, nó cũng sẽ không biết nó đang ở trong một vũ trụ thay thế?

B: Không, trừ khi bà và bản thể của bà là một trong số ít những người đặt hai và hai với nhau, có thể nói như vậy, và nhận ra rằng, “Chà, không phải mọi thứ đều hoàn toàn đúng như nó lẽ ra như vậy. Có lẽ tôi đã ở trong một vũ trụ thay thế.” Và điều này làm cho mọi thứ trở nên thú vị, và sẽ giúp bà và những bản thể đồng hành của bà hiểu nhau, đó là bất cứ lúc nào bà cũng có thể trao đổi với một trong số các bản thể từ một trong những vũ trụ thay thế của họ. Nếu bà nói điều gì đó mà họ không nhớ, thay vì mất kiên nhẫn với họ, hãy nhớ rằng, với điều cụ thể này, có thể nó chưa từng xảy ra với họ hoặc chưa xảy ra. “Chà, tôi đang nói chuyện với một trong các bản thể của tôi. Trong một vài ngày …”

D: Những bản thể còn lại cũng có tính cách hoàn toàn khác sao?

B: Không, tính cách nói chung là giống nhau. Đôi khi có các khía cạnh khác nhau của nhân cách được phát triển khác nhau một chút do trải nghiệm khác nhau, nhưng thông thường thì tính cách về cơ bản là giống nhau. Bởi vì tính cách là một trong những thứ liên kết cơ thể vật chất của bà với con người thật của bà.

D: Tôi đã nghĩ rằng nếu mọi người gặp ai đó giống ta nhưng hoàn toàn khác thì họ sẽ nghĩ rằng điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.

B: Đúng. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, vì về cơ bản tính cách là giống nhau. Có thể có một số chi tiết khác nhau. Ví dụ, trong một vũ trụ, ai đó có thể thân thiện, hướng ngoại và rất hay nói. Tuy nhiên, bản thể thay thế của họ có thể vẫn thân thiện nhưng không phải là hay đi ra ngoài. Họ có thể nhút nhát hơn và không nói nhiều. Chỉ một thay đổi nhỏ như vậy thôi.

D: Vâng, và gia đình hoặc mọi người sẽ chỉ nghĩ, chà, anh ấy đang có tâm trạng hay có điều gì đó.

B: Chính xác.

D: Nhưng có bao giờ có một trường hợp mà hai bản thể gặp được nhau không?

B: Tôi không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra.

D: Tôi đang nghĩ về những câu chuyện hoặc truyền thuyết mà chúng tôi đã từng nghe, như doppelangers. Nhìn thấy chính ta.

B: Vâng. Khi ta nhìn thấy chính mình như vậy, đó là khi hai vũ trụ đang giao nhau và ta vẫn đang ở trong vũ trụ riêng biệt của mình. Và ta thấy chính mình. Nhưng chuyện này không phổ biến lắm.

D: Có lẽ đó là lý do rất hiếm khi có ai đó kể về chuyện này.

B: Vâng. Thông thường những gì sẽ xảy ra là người khác sẽ nhìn thấy chính bà và sau đó kể lại cho bà.

D: Ồ. Tôi đã nghe về những trường hợp giống như thế. Họ sẽ nói, “Chúng tôi đã thấy bà ở nơi này nơi kia.” Và ta thì nói là, “Tôi không có ở đó. Tôi ở nhà cả ngày.”

B: Chính xác. Và ở nhà nhưng bản thể thay thế của bà ở một vũ trụ thay thế đã ra ngoài.

D: Điều đó có thể giải thích rất nhiều trường hợp kỳ lạ mà chúng tôi đã nghe nói đến. Nhưng trong trường hợp của Tuin, con vật hoàn toàn khác với bất cứ con vật nào trên Trái Đất thời điểm đó.

B: Vâng. Đó là một lý do khác tại sao rất hiếm khi ma trận của nó tồn tại và bị vượt qua vĩnh viễn, vì nó không có bản thể nào trong vũ trụ này. Ít nhất không phải trên Trái Đất. Bây giờ, có một khả năng trong trường hợp cụ thể đó, động vật có bản thể trong vũ trụ này, nhưng trên một hành tinh khác. Tại thời điểm đó, khi con vật vượt qua và ở lại trong vũ trụ này, bản thể của nó hoặc vượt qua vũ trụ khác hoặc nó không có tồn tại vào thời điểm đó.

D: Một con vật trên Trái Đất sẽ không vượt qua vũ trụ của nó sao?

B: Không, vì nó không phải là bản thể của con vật này.

D: Vậy nó phải là bản thể chính xác. Nhưng nó đã xảy ra vào thời điểm mà ngôi làng cần thức ăn và họ đã ăn thịt nó. Nó không làm hại họ theo bất kỳ cách nào. Rất thú vị, và cũng rất phức tạp.

B: Vâng. Tôi cảm thấy có lẽ tôi đã để lại một số ấn tượng sai lầm trong tâm trí của bà, vì sự bất tiện khi dùng ngôn ngữ của bà để mô tả.

D: Chà, có thể lắm. Những người khác mà tôi đã từng nói chuyện như thế này cũng nói rằng ngôn ngữ của chúng tôi không đủ để giải thích mọi thứ. Đôi khi họ phải rút ra những phép so sánh để giúp tôi hiểu.

B: Đúng. Hầu hết là không đủ. Chủ yếu là để lại những khái niệm cơ bản trong tâm trí bà.

D: Vâng, nhưng đôi khi đó là cách duy nhất để giải thích mọi thứ, dù không hoàn toàn chính xác.

B: Đúng vậy. Tôi không muốn bà cảm thấy tội lỗi hoặc năng lực của bản thân bị giới hạn chỉ đơn giản là vì những điều thay thế cũng đến. Tiếp tục sống cuộc sống của bà như cách bà đã luôn sống, bởi vì đó là cách tự nhiên của cả vũ trụ khổng lồ. Thực tế là khi bà sinh ra trong vũ trụ này, bà cũng được sinh ra trong một số vũ trụ khác. Và do đó, những hành động và quyết định mà bà thực hiện sẽ khiến một vũ trụ khác xuất hiện hoặc có thể thay đổi một vũ trụ khác. Điều này không phải để cảnh báo bà bởi vì điều này luôn xảy ra.

D: Nói cách khác đây là điều tự nhiên.

B: Vâng, và nó là một phần của việc giải quyết nghiệp chướng của bà. Nó không giống như tiền định. Bà và tất cả các bản thể thay thế của bà có quyền tự do lựa chọn các quyết định xảy ra trong cuộc sống của bà. Và mặc dù bà đưa ra một quyết định, điều đó không có nghĩa là bà phải tự động đưa ra một quyết định khác. Nếu một bản thể thay thế đưa ra lựa chọn khác, thì đó là do họ đã chọn. Đó là sự lựa chọn một cách tự do của họ. Và nó thường kết thúc một cách cân bằng như thế. Đôi khi bà và một bản thể thay thế chọn một quyết định và không chọn một quyết định khác. Rồi một vũ trụ khác sẽ ra đời để quyết định đó được lựa chọn, để giữ năng lượng được cân bằng. Bà hiểu chứ?

D: Tôi đang cố. Điều này sẽ cần thời gian để hấp thụ, tiêu hóa, và hiểu nó. Bất cứ khi nào tôi tiếp xúc với một ý tưởng mới thì điều này lại xảy ra. Tôi phải xem xét liên tục để hiểu được nó.

B: Bà vui lòng hỏi thêm câu hỏi khi đã hiểu. Quan trọng là bà phải hiểu được.

D: Tôi cảm thấy mình đang được dẫn dắt để cung cấp thông tin mà tôi nhận được đến với nhiều người.

B: Đúng, và quan trọng là bà phải hiểu một cách rõ ràng nhất có thể trong ngôn ngữ hạn chế của bà. Để khi bà chia sẻ cho những người khác họ sẽ hiểu một cách rõ ràng nhất chứ không bị hiểu lầm. Khái niệm cụ thể này có thể làm đảo lộn các thể chế tôn giáo trong vũ trụ của bà. Và có thể gây ra nhiều sự xáo trộn không cần thiết.

D: Anh cứ nói về những bản thể thay thế này. Liệu một bản thể sẽ có một nghề nghiệp khác hay không? Hay sẽ chỉ tương tự nhau?

B: Ồ, còn tùy. Nhiều khi sẽ không có gì lạ nếu các bản thể có nghề nghiệp tương tự nhau. Ví dụ, trong vũ trụ này, một người giỏi làm việc bằng tay nên họ làm nghề điện. Ở một vũ trụ khác có thể họ cũng đang làm nghề điện nhưng cũng có thể đang làm nghề khác mà họ có thể làm với đôi tay của mình. Họ có thể là một thợ thủ công hoặc làm đồ gỗ, hoặc đại loại như vậy. Hoặc nếu có ai đó đang là kỹ sư trong vũ trụ này, nhưng giả dụ họ có sở thích khác, ví dụ như âm nhạc. Họ rất đam mê âm nhạc nhưng nó chỉ là sở thích mà thôi. Vậy trong một vũ trụ khác họ có thể sẽ là một nhạc sĩ thay vì làm kỹ sư. Bất kể khuynh hướng cơ bản có sẵn trong tính cách của bà, vì tính cách về cơ bản là giống như trên các vũ trụ. Nếu đó là một tính cách đa diện và một người có khả năng làm được nhiều việc khác nhau, thì ở các vũ trụ khác, các bản thể của họ hoàn toàn có thể đang làm nghề gì đó khác so với công việc ở đây, vì năng lực đó cũng nằm trong tính cách của họ.

D: Ví dụ tôi đang là một nhà văn. Vậy có khả năng một bản thể khác của tôi vẫn có thể là một bà nội trợ mà không quan tâm gì đến viết lách?

B: Không, sở thích mở rộng bản thân vẫn ở đó. Tuy nhiên bà có thể không nhất thiết phải đi theo hướng viết văn trong một vũ trụ khác. Ví dụ, trong vũ trụ này, thay vì muốn trở thành một bà nội trợ, bà lại muốn mang đầu óc làm điều gì đó viên mãn hơn và bà đã trở thành một nhà văn. Nhưng trong một vũ trụ khác, bà cũng sẽ có tích cách cơ bản thôi thúc để bà không chỉ là một bà nội trợ. Bà muốn phát triển bản thân, và làm một điều gì đó khác, vì vậy bà có thể tham gia công tác tình nguyện. Hoặc có lẽ trong một vũ trụ khác, và có thể đã tham gia vào các hoạt động thủ công hoặc những thứ tương tự. Hoặc, tôi nhận thấy bà quan tâm đến những thứ tâm linh. Chà, trong một vũ trụ khác thay vì viết lách, có thể bà đã tham gia vào những thứ tâm linh và không nghĩ đến việc viết chúng ra mà thực hiện chúng.

D: Và khi tôi nghĩ về những lựa chọn thay thế khác nhau mà tôi đã có thể thực hiện, thì chúng đã trở thành hiện thực ở một nơi khác?

B: Vâng, nếu chúng không thực sự đã là một hiện thực ở nơi khác.

D: Ồ, điều này rất là phức tạp.

B: Rất phức tạp. Và tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng bà sẽ không thể tiếp thu được nó lần này. Bà có thể sẽ phải quay lại và hỏi tôi nhiều câu hỏi hơn, không sao cả. Điều quan trọng là bà phải hiểu điều này một cách rõ ràng. Bất kỳ quyết định nào bà đưa ra đều đúng cả. Không có gì là một quyết định sai lầm. Sau này bà có thể cảm thấy rằng bà có thể đưa ra quyết định tốt hơn. Nhưng tại thời điểm quyết định bà đã đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Và vì vậy đừng cảm thấy tội lỗi về cái gọi là sai lầm mà bà đã mắc phải trong quá khứ, vì không có gì gọi là một quyết định sai lầm.

D: Bởi vì mặt khác của quyết định đã tồn tại đâu đó.

B: Vâng, tất cả đều cân bằng. Và bất cứ khi nào một quyết định quan trọng xuất hiện trong cuộc đời bà, thường thì một số hình thức khác của quyết định đó đã xuất hiện trong một số cuộc đời thay thế của bà trong các vũ trụ thay thế khác. Và vì vậy, thông thường hầu hết các khía cạnh của quyết định sẽ được thể hiện trong kết quả cuối cùng. Đôi khi, một trong những khía cạnh sẽ không được thể hiện và do đó một vũ trụ mới sẽ ra đời để đại diện cho khía cạnh đó của quyết định. Bất cứ khi nào nó xảy ra, bà sẽ không nhận thức được điều này bởi vì nó là một điều kiện tự nhiên. Và cuộc sống của bà sẽ tiếp tục theo dòng đó và bà sẽ không nhận ra có thêm một người thay thế cho mình. Đó là một quá trình tự động và không có hiện tượng vật lý nào liên quan, vì ta không biết khi nào nó xảy ra.

D: Một số câu hỏi của tôi nghe có vẻ đơn giản và ngây thơ.

B: Đó là điều được mong đợi để làm cho bà hiểu. Bà phải bắt đầu từ đâu đó chứ.

D: Những tính cách thay thế khác này có liên quan gì đến các thành viên giống nhau trong gia đình không? (Có) Đó sẽ không phải là một gia đình khác, một người chồng khác hay con cái khác hay thứ gì đó tương tự.

B: Thỉnh thoảng. Thông thường nó cân bằng. Ví dụ, nếu tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bà có sự lựa chọn giữa việc kết hôn với người đàn ông này thay vì người đàn ông khác. Và bà đã quyết định chọn một người, trong các vũ trụ khác, nhiều bản thể khác sẽ quyết định về cùng một người này. Và thường một số bản thể sẽ quyết định chọn người đàn ông thay thế. Do đó, vũ trụ của họ sẽ khác đi theo hướng đó vì một bản thể của bà đã quyết định chọn người kia. Và do đó, gia đình sẽ khác đi theo cách đó. Vì vậy, có những người có gia đình khác nhau, tổ tiên khác nhau do những quyết định khác nhau này. Nhưng đồng thời cũng có những vũ trụ khác, nơi những quyết định tương tự đã được đưa ra, và vì vậy những thành viên trong gia đình cũng sẽ tham gia vào.

D: Vậy nếu ta vượt qua một vũ trụ khác với một người chồng và gia đình khác chắc sẽ rất bối rối.

B: Vâng, đúng vậy. Nhưng điều đó không thường xuyên xảy ra, vì vũ trụ đó hoàn toàn khác nên khó có khả năng bà vượt qua nó thành công. Nó thường xảy ra với các vũ trụ mà có sự việc đều rất, rất giống, gần như giống hệt nhau, sẽ có sự giao nhau tình cờ dễ dàng nhất.

D: Điều này có liên quan gì đến độ rung không?

B: Có, rung động tăng lên, năng lượng tăng lên. Một vũ trụ nơi các quyết định tương tự nhau đã được thực hiện trong quá khứ. Giống như vũ trụ của bà, nơi mọi thứ trông rất gần giống nhau, chỉ có một số khác biệt nhỏ, rất tinh vi ở đây và ở đó, sẽ dễ dàng giao nhau hơn nhiều. Và sự giao nhau đó dẫn đến một cánh cổng mở cho bà đi qua. Bây giờ có thể có những sự cố mà vũ trụ này có thể giao với vũ trụ khác để bà có thể quan sát mọi thứ diễn ra, nhưng nó sẽ không phải một cánh cổng mở để bà đi qua, bà sẽ không thể tương tác với những thứ đang diễn ra.

D: Ta có thể thấy nhưng không thể đi qua?

B: Đúng. Ví dụ, bà có thể đang đi dạo vào một ngày và chứng kiến điều gì đó khác với những gì bà đã nhớ. Nhưng bà không thể bước qua để điều tra, chỉ có thể tiếp tục bước đi. Bà thắc mắc về nó và không có ai để có thể hỏi về nó. Đó là bà đã tương tác với vũ trụ đó. Bà chỉ đơn thuần quan sát một cái gì đó khác. Hoặc nếu có những người khác xung quanh, sẽ không có chuyện là bà có thể hỏi họ về nó. Hoặc nếu bà có hỏi, họ cũng dường như không nghe thấy bà vì cánh cổng không mở ra để bà có thể tương tác.

D: Giống một cái cửa sổ để ta có thể nhìn qua nhưng không bước qua được?

B: Đúng. Và bà sẽ không thể nói nơi mà vũ trụ của bà kết thúc và vũ trụ đó bắt đầu. Bà sẽ chỉ nghĩ rằng bà đang nhìn qua đường hoặc bà có thứ gì đó. Và ở đâu đó giữa bà và một nơi mà hai vũ trụ giao nhau.

D: Anh đã nói rằng đôi khi ta nhìn thấy một cái gì đó và nó bắt đầu trông lấp lánh và sau đó nó sẽ biến mất?

B: Đúng vậy, đó là khi giao điểm sắp kết thúc và các vũ trụ tách nhau ra. Điều này giúp giải thích nhiều sự cố của cái gọi là ma và ảo ảnh. Có một hiện tượng được gọi là Tam giác quỷ Bermuda. Khu vực đó, vì lý do nào đó, liên tục giao nhau với vũ trụ khác. Có một sự bất thường ở đó, khiến cho những cái máy bay bay vào vũ trụ khác. Và hầu hết ma trận của họ đều tan biến.

D: Vậy những người đó không còn tồn tại khi họ đi qua?

B: Đúng. Họ vượt qua tại điểm đó.

D: Và chiếc máy bay, tàu hoặc bất cứ thứ gì, tất cả đều tan biến? Không còn tồn tại trên mặt phẳng khác?

B: Sau khi nó đi ra khỏi vũ trụ này vào vũ trụ khác, nó không còn tồn tại ở vũ trụ này nữa vì nó đã biến mất. Ở vũ trụ khác nó không thể tồn tại bởi vì các dao động không trùng khớp và các bản thể của họ vẫn ở đó. Vì vậy một số phải cho đi. Thường thì những cái gần đây vượt qua đã tan biến. Đôi khi cái khác tan biến nhưng không thường xuyên xảy ra. Đây là lời giải thích cho một số người nào đó đi ngang qua cánh đồng hoặc thứ gì đó, rồi biến mất trong không khí. Bản thể của họ vừa bước qua vũ trụ này và phải đi đâu đó. Và khi họ biến mất vào không khí, thường thì họ phải vượt qua vũ trụ khác hoặc ma trận của họ biến mất.

D: Nhưng đây là sự tan biến của cơ thể vật lý. Linh hồn không thể bị tổn hại theo bất kỳ cách nào đúng không?

B: Không, không. Chỉ là cơ thể vật lý.

D: Mặt phẳng tâm linh có được coi là một trong những vũ trụ song song không?

B: Có vô số vũ trụ trên mặt phẳng vật chất, nhưng trên mặt phẳng tinh thần thì về cơ bản tất cả đều là một vũ trụ. Chúng ta có thể tương tác với mọi thứ. Trên bình diện vật chất, một số người thực hiện nghiệp của họ bằng cách dẫn dắt một số cuộc sống luân phiên trong các vũ trụ song song khác nhau. Đặc biệt nếu họ muốn tìm hiểu một số chi tiết cụ thể của một khía cạnh cụ thể trong nghiệp của họ. Và những quyết định khác nhau mà họ đưa ra trong các vũ trụ khác nhau đã cân bằng theo cách để giúp đỡ nghiệp chướng của họ. Đôi khi, vì tất cả các vũ trụ này đều nằm trên một mặt phẳng vật lý, các hàng rào bảo vệ giữa chúng bị hủy bỏ. Và người mà họ nói chuyện cùng đã qua khỏi vũ trụ này nhưng vẫn đang sống trong vũ trụ kia. Thật khó để giải thích.

D: Tôi đã nghĩ khi họ chết ở một vũ trụ, tất cả các bản thể của họ cũng chết.

B: Họ đều chết trong cùng một khoảng thời gian nhưng không nhất thiết phải cùng lúc. Tùy vào việc họ mất bao lâu để tìm ra khía cạnh đó của nghiệp, của các giải pháp thay thế cho khía cạnh này của nghiệp trong các vũ trụ khác nhau. Nó thường mất khoảng thời gian tương đương, nhưng không phải là một kết thúc rõ ràng bởi vì thời gian không có bất kỳ ý nghĩa nào về mặt này. Và vì vậy, đôi khi có một số khác biệt như vậy. Nhưng thông thường chúng sẽ không xuất hiện bởi vì không phải lúc nào những khác biệt này trùng hợp với việc các rào cản năng lượng bị tự vô hiệu.

D: Vậy nếu ta thấy ai đó và sau đó phát hiện ra họ đã chết vài tuần trước, có thể là ta đang thấy một bản thể thay thế?

B: Đúng. Một cách giải thích khác là đôi khi một linh hồn đã chết vài tuần trước đó và họ vẫn chưa thích nghi với mặt phẳng linh hồn, đôi khi tiếng vang tâm linh của họ có thể đặc biệt thuyết phục hoặc đặc biệt tương thích với sự rung động vật lý.

D: Đủ vật chất để có thể ai đó chạm vào và nói chuyện với họ? (Đúng) Điều này cũng giống như khi Chúa Jesus làm cho chính Ngài hiện ra vừa đủ để mọi người có thể chạm vào Ngài. Khi Ngài được cho là đã trở lại sau khi Phục sinh.

B: Vâng. Khi Ngài quay trở lại lần đầu tiên, Ngài vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với mức độ tâm linh. Và đó là lý do tại sao Ngài bảo những người đầu tiên muốn chạm vào Ngài thì đừng chạm vào Ngài vì Ngài vẫn chưa lên cùng Cha của Ngài. Tuy nhiên, sau này khi Thomas muốn chạm vào Ngài, Ngài đã thực hiện một số điều chỉnh khác để tiếng vang tâm linh của Ngài đến nơi Ngài có thể được chạm vào.

D: Điều này luôn gây bối rối. Nếu họ đã chết thì làm sao họ có thể sống được như vậy. Cũng có trường hợp của những người đi nhờ xe ma, họ thực sự lên xe, vừa cưỡi ngựa vừa trò chuyện với mọi người.

B: Vâng. Và rồi họ biến mất.

D: Điều đó có giống như thế này không? (Có)

Hàng loạt thông tin kỳ quặc này khiến tôi kiệt quệ về tinh thần. Tôi cảm thấy như thể não của tôi bị xoắn và uốn cong như một cái bánh quy. Chưa bao giờ có điều gì khiến tôi phiền não như trận tuyết lở này. Tôi biết sẽ mất một thời gian dài, nếu có thể, để tôi tiếp thu, phân loại và hiểu được. Có thể có những độc giả khác sẽ không gặp vấn đề tương tự như tôi để hiểu, và nó sẽ phù hợp với quan điểm của họ về thực tế, hoặc ít nhất đủ hợp lý để họ mở mang suy nghĩ tiến bộ.

Khi Beth thức dậy, điều duy nhất cô nhớ về buổi làm việc là một bức tranh tinh thần kỳ lạ. Cô ấy muốn nói với tôi về điều đó trước khi nó biến mất.

B: Hình ảnh các mô hình điện tử của nguyên tử, cho thấy các lớp vỏ electron khác nhau và đường đi của các electron, “rì rì” xung quanh theo mọi hướng. Bây giờ, những đường đi này của các election, thay vì là các sợi điện tử như trong hình, hãy hình dung chúng là các dải bạc. Và hãy hình dung điều này ở chính các mức của election, những dải bạc này rộng khoảng 6 cm (một phần tư inch). Và toàn bộ bức tranh khoảng 6 inch (khoảng 15 cm) xung quanh. (Cô ấy dùng tay để hiển thị kích thước).

D: Nó lớn hơn một quả bóng chày.

B: Có kích thước bằng một quả bưởi hoặc dưa đỏ. Và những dải bạc này rộng khoảng một phần tư inch đi xung quanh theo mọi hướng khác nhau. Lăn lộn và nhấp nhô một chút và di chuyển và liên tục dịch chuyển giống như nó chứa một vụ nổ của các dải bạc. Không có cách nào để đếm, một số vô hạn. Đó là hình ảnh trong tâm trí tôi.

D: Chúng quấn lấy nhau hay sao?

B: Vâng, có một cái như thế này và một cái khác chồng lên và cái khác chồng lên và cái khác chồng lên. (Chuyển động của tay). Và tất cả chúng đều đan xen và chồng chéo lên nhau. Và chúng dịch chuyển, và các mối quan hệ giữa chúng luôn thay đổi và dịch chuyển và các góc độ luôn thay đổi.

D: Đây có thể là một bức tranh trực quan khác mà họ đang cố gắng cung cấp cho tôi để tôi thấy cách các vũ trụ khác nhau đang vận hành. Họ nói về một tấm vải với các sợi đan xen vào nhau.

B: Vâng, và tôi cũng thấy các sợi chỉ đang làm việc.

D: Đó chắc hẳn là hình ảnh trong tâm trí của cô, nhưng họ không biết làm thế nào để giải thích, vì vậy họ chỉ cho tôi ý tưởng về một tấm vải vì nó đơn giản hơn để mô tả.

B: Vâng. Có lẽ chúng ta cần cả hai khái niệm để giải thích nó là như thế nào.

Thông tin về cùng một chủ đề đến từ nguồn khác.

D: Nếu mỗi người trong chúng ta đang sống ở các mặt phẳng tồn tại khác nhau, thì đây có phải được gọi là cuộc sống song song không?

Phil: Điều đó chính xác. Theo nghĩa mà mỗi người của bà, tại thời điểm này trong cuộc đời, chỉ đơn giản là các khía cạnh của toàn bộ con người thật của bà. Bà là điểm chính xác của nhận thức. Tổng nhận thức của bà vượt xa bất cứ điều gì bà có thể bao hàm hay tưởng tượng ở cấp độ của bà. Do đó, dễ dàng nhận thấy rằng khi nhận thức của bà phát triển, khi bà mở rộng thực tế của bà về mức thang tâm linh, bà thấy rằng nhận thức của bà trùng với nhận thức của các cá thể khác. Như vậy ở cấp độ cuối cùng khi bà thực sự đang ở trên mặt phẳng của Chúa, nơi tất cả là một. Nhận thức của bà ở cấp độ của bà chỉ đơn giản là một điểm chính xác được rút ra hoặc tập trung của toàn bộ nhận thức tâm linh đó. Và như vậy có thể thấy rằng ở các cấp độ khác nhau, nhận thức của bà sẽ thực sự trùng lặp với những cá thể khác, như vậy cuối cùng tất cả đều là một. Vì vậy tất cả các cuộc sống là đồng thời.

D: Anh đã từng nói đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

P: Chính xác.

D: Khi những thay đổi được dự đoán của Trái Đất xảy ra trên hành tinh của chúng ta, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các vũ trụ song song hoặc đan xen nhau?

P: Có những trải nghiệm ở các cấp độ cụ thể sẽ được trải nghiệm trên mặt phẳng này. Tuy nhiên, trải nghiệm nói chung sẽ được chia sẻ ở cấp độ sâu hơn nhiều. Ở cấp độ chủng tộc cũng như cấp độ sâu hơn, cấp độ vũ trụ. Ngay cả bây giờ trải nghiệm trên các hành tinh khác và ở các khu vực khác trong vũ trụ của bà đang được chia sẻ bởi một khía cạnh sâu sắc hơn của bà. Một mức độ ngày càng cao của chính bà. Khi - và điều này một lần nữa ở cấp độ cá nhân --mỗi bản thể của bà trải qua quá trình chuyển đổi, mà cuối cùng mỗi người đều phải trải qua, thì bà sẽ thấy rằng có những người khác trên mặt phẳng khác cũng đã trải qua quá trình chuyển đổi tương tự. Và họ sẽ có thể khuyến khích và cung cấp năng lượng để bà được hỗ trợ trong bất kỳ nỗ lực nào mà bà cần.

Thông tin thêm được đưa ra khi Beth đến thăm Thư viện trên mặt phẳng linh hồn trong một phiên làm việc vào năm 1986.

B: Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau trong Thư viện. Kiến thức đều ở đây, lấp lánh và lóe sáng và sẵn sàng để được nghiên cứu. Nếu câu hỏi được đặt ra ở một nơi khác tôi sẽ tự chiếu ở đó. Không có vấn đề gì.

D: Một lần tôi hỏi cô về UFO và tàu vũ trụ từ ngoài không gian. Và lúc đó cô trở nên rất khó chịu với tôi vì tôi không thể hiểu được khái niệm về các chiều không gian. (Vâng) Cô nói những con tàu này đến từ nhiều chiều không gian, và cô nói tôi khá dốt về chủ đề này. (Cười). Cô có thể khai sáng cho tôi không?

B: (Bực bội). Tôi sẽ cố. Một khó khăn là những ảnh hưởng của hành tinh nơi mà bà được sinh ra. Nó khiến bà tin chắc chắn về những gì bà coi là hiện thực, điều mà đôi khi ở mức độ này là sự cô đặc hoặc cứng đầu. Mà đôi khi là bực bội. Tôi sẽ cố gắng giải thích cho bà về các chiều không gian. Bà đang ở đâu, trên con đường của cuộc đời bà đang sống ở thời điểm này trong quá trình phát triển của bà, bà nhận thức về ba chiều một cách trực quan. Gồm chiều cao, chiều rộng, chiều sâu. Và các nhà khoa học của bà giả định rằng chiều thứ tư là thời gian, chiếm phần còn lại của chủ thể mà bà biết là nó ở đó nhưng không thể trực tiếp nhận thấy, vì ánh sáng truyền theo đường thẳng ở mức độ tồn tại của bà. Để thuận tiện, các nhà thông thái của bà đã gắn nhãn những chiều không gian này: chiều không gian thứ nhất, thứ hai, thứ bà và thứ tư, và giả sử rằng đó là tất cả các chiều. Từ hiểu biết hạn chế của họ về bản chất của vũ trụ và toán học liên quan, họ có thể lập ra các phương trình tính toán của họ. Tuy nhiên, có nhiều cách khách nhau để trải nghiệm “cái gì đó”. Và mỗi cách khác nhau này chứa đựng và bao hàm nhiều chiều không gian. Những chiều không gian này không nhất thiết là chiều dài, chiều rộng, chiều sâu và thời gian. Cách áp dụng nhãn dán này cho bốn chiều không gian trong khi thực sự có nhiều chiều không gian. Tới lúc này bà vẫn hiểu chứ? (Vâng) Sự kết hợp các chiều không gian khác nhau này chứa nhiều nhánh khác nhau của vũ trụ khổng lồ mà tôi đã từng mô tả cho bà trước đây. Bà có nhớ về vũ trụ và cách mà nó luôn luôn phân nhánh, phân chia và đan xen vào nhau do bản chất của thời gian?

D: Vâng. Và các vũ trụ song song đang đan xen vào nhau?

B: Chính xác. Những vũ trụ song song này không chỉ bao hàm các chiều không gian mà bà đã quen thuộc, mà còn bao hàm các vũ trụ song song khác với tất cả các chiều không gian khác mà ba chưa có cách nào nhận biết được. Những vũ trụ khác cũng chứa các sự sống thông minh, những dạng sống cao hơn đang làm việc trong các vòng tròn của nghiệp. Những sinh vật ở trong một số vũ trụ này tiến bộ hơn nhiều so với vũ trụ của bà về mặt tâm linh, tinh thần và trí tuệ. Do đó, nhiều người trong số họ đã khám phá ra cách đi từ vũ trụ của họ đến vũ trụ của bà bằng cách sử dụng một số thiết bị kỳ diệu, để thay đổi các chiều mà họ đang nhận thức. Và bằng cách thay đổi các chiều mà họ cảm nhận thành các chiều mà bà nhận biết được, nó sẽ tự động đưa họ vào vũ trụ của bà. Thật khó để mà giải thích được. Vì vậy, đó là lý do tại sao họ được cho là đến từ các chiều không gian khác nhau. Bởi vì vũ trụ của họ chiếm cùng một không gian, có thể nói như vậy, như vũ trụ của bạn, với một tập hợp các chiều khác nhau để không xảy ra va chạm. Rút ra một ví dụ để so sánh: Trong một khu vực vào một ngày sương mù, giống như có một làn hơi mỏng treo trong sương và một số giọt sương trên làn hơi và một lớp hơi nước trong sương mù. Bây giờ, làn hơi, sương, giọt sương và lớp hơi nước đều ở cùng một không gian, nhưng chúng vẫn tách biệt với nhau. Đây là cách nó diễn ra với các chiều không gian khác nhau. Ví dụ, tập hợp các chiều không gian có thể là làn sương mỏng. Một tập hợp các chiều không gian có thể là sương mù, và sương mù bao phủ toàn bộ làn sương mỏng, nhưng nó không va chạm với các làn sương này. Và tất cả những gì các sinh vật có thể nhận biết được là sương mù. Do đó, không thể nhận biết được làn sương mỏng và không va chạm với nó. Trong khi đó, tất cả những gì bà biết là làn sương và các sợi tạo nên làn sương đó. Bà không nhận biết được sương mù bao quanh và xuyên qua lớp sương và bao phủ từng sợi của làn sương. Và bà không nhận biết được những giọt sương đã đọng lại trên lớp sương mỏng đó vì nó nằm ngoài khái niệm của bà. Bà hiểu chứ?

D: Thật là khó. Các nhà khoa học trong thời đại của chúng tôi nghĩ rằng những UFO đã đến từ không gian vật lý giống như chúng ta đã biết.

B: Họ đến từ không gian vật lý nhưng không phải như bà đã biết. Họ thay đổi khái niệm của họ về thực tại để có thể trùng với thực tại của bà, để họ có thể xuất hiện trong không gian mà bà đã biết. Có một cách họ có thể đạt đến tốc độ tuyệt vời mà họ sử dụng để di chuyển là nhận biết một phần của cả hai vũ trụ, do đó họ có thể thu hẹp khoảng cách giữa các điểm. Điều mà tôi biết nghe có vẻ hoàn toàn khó hiểu nhưng đó là cách duy nhất để giải thích được bằng ngôn ngữ của bà. Khi tôi nhìn vào cái gọi là các mô tả “trực quan” của nó trong thư viện này, các khái niệm liên quan thường rất là thanh lịch và đơn giản như hầu hết các khái niệm lớn vốn là các khối xây dựng cơ bản của vũ trụ. Nhưng khi tôi bắt đầu cố gắng giải thích chúng bằng lời nói, thì nghe có vẻ phức tạp hơn nhiều so với thực tế. Bởi vì tôi đang cố gắng giải thích đó là cái gì và không phải là cái gì để có thể đưa ra một bức tranh tinh thần chính xác.

D: Tôi hiểu rồi. Nhưng những nhà điều tra cho rằng UFO đến từ các hành tinh khác nhau. Tôi không biết họ có hiểu khái niệm này không.

B: Họ cần phải rất rõ ràng về chủ đề này ở những khía cạnh khác nhau. Tôi chỉ sử dụng các nhãn dãn của bốn chiều không gian mà bà đang có. Ba chiều mà bà có thể cảm nhận bằng mắt thường là tất cả những gì bà có thể nhận thức được bằng năm giác quan của mình. Đơn giản là bà không có khái niệm nào trong tư duy hoặc trong ngôn từ để giải thích về các chiều không gian khác. Vì vậy, tôi đã không sử dụng bất kỳ nhãn dán nào cho chúng. Tuy nhiên, tôi sẽ nói điều này nếu có thể giúp bà hiểu được. Rằng cái mà bà xem là một phần của chiều không gian, gọi là “thời gian”, thực sự nó bao hàm nhiều chiều không gian. Thế giới và vũ trụ của bà không chỉ có bốn chiều. Nó bao gồm nhiều chiều hơn thế, nhưng những chiều khác được gộp lại dưới một chiều mà bà đã dán nhãn cho nó là “thời gian”. Đó là lý do tại sao những điều kỳ lạ thường xảy ra mà không thể giải thích được, do bản chất của các chiều không gian khác nhau này tương tác với nhau, mà bà mặc định đó là một chiều không gian. Vì vậy, đôi khi mâu thuẫn, vô lý khiến bà bối rối. Các bản chất khác nhau của các chiều không gian khác nhau mà bà gọi là “thời gian” là các chiều không gian phụ. Bà có khả năng nhận thức chúng, nhưng các nhà khoa học của bà cố gắng hợp thức hóa chúng vào các chiều đã có. Tuy nhiên, cơ thể của bà được trang bị để nhận thức về chúng, và chính sự nhận thức về các chiều không gian khác này làm phát sinh các thứ mà bà đã gán cho là “siêu năng lực”. Những siêu năng lực này thực ra không phải là bất cứ điều gì phi thường. Chúng phân bổ dọc theo những chiều không gian mà bà có thể nhận thức được như chiều sâu, chiều dài, chiều rộng. Những sức mạnh tâm linh này là việc bà điều chỉnh các chiều không gian khác mà bà đã gộp vào dưới khái niệm thời gian.

D: Đây là một chủ đề có thể sẽ tồn tại trong một thời gian khá dài.

B: Có thể. Trong vài phiên làm việc. Và tốn nhiều cuốn băng.

D: Cái chính là tôi có thể viết nó ra và để những người có thể hiểu nó, hiều về nó, ngay cả khi tôi có thể không nắm bắt hết được.

B: Những người có trình độ học vấn cao hơn có thể thấy khó hiểu hơn vì họ đã cố định những hiểu biết của họ.

Thông tin từ Phil trong một phiên làm việc vào năm 1996 ở Hollywood, nơi anh đang sống vào thời điểm đó. Tôi đã cố gắng gặp anh ấy từ khá lâu nhưng lịch trình đi lại của tôi không cho phép. Trọng tâm chính của tôi trong phiên này là thắt chặt một số đầu mối thông tin lỏng lẻo và tìm những phần còn thiếu mà tôi có thể sử dụng cho cuốn sách này. Phải mất nhiều năm thu thập các mẩu tin và mảnh ghép từ nhiều người trên khắp thế giới để đưa ra những khái niệm này và làm rõ chúng, tốt nhất có thể, với sự hiểu biết của mình.

Phil đến khách sạn của tôi sau giờ làm. Sau khi liên lạc lại vào vài tháng trước, chúng tôi bắt đầu làm việc. Khi anh ấy thư giãn trên giường, anh ấy bắt đầu nói trước khi tôi đưa ra những từ khóa. Tôi không phải sử dụng thủ tục như bình thường. Anh ấy đã bắt đầu từ trước khi tôi bật máy ghi âm. Điều này chỉ xảy ra một lần trước đây, trong những ngày đầu làm việc của chúng tôi khi chúng tôi tìm hiểu câu chuyện về sự gieo mầm của Trái Đất.

P: Bà là một người ghi chép, và bây giờ có những người sẽ tạo điều kiện cho nỗ lực này. Bà có thể hỏi bất cứ thông tin gì bà cần.

D: Tôi muốn tìm những người có thể cung cấp thông tin để so sánh, nếu có thể, để người bình thường có thể dễ hiểu hơn.

P: Chính xác. Như bà đã biết, chúng tôi luôn muốn làm điều này. Để sử dụng những ký hiệu đơn giản hóa của bà để truyền đạt các khái niệm trừu tượng mà chúng tôi muốn truyền đạt cho bà. Chúng tôi thấy rằng có lẽ tâm trí con người sẽ dễ dàng hình dung những điều quen thuộc hơn, trái ngược với việc cố gắng khái niệm hóa những gì trừu tượng. Điều này là cần thiết với cấu trúc độc đáo của tâm trí con người - và chúng tôi sẽ làm rõ nó ở đây, không phải nói bộ não mà tâm trí. Tiến trình tinh thần vốn kế thừa trong sự tồn tại của con người không phải quy ước. Chúng được sửa đổi phần nào so với tiêu chuẩn được chấp nhận của cái mà chúng ta gọi là “thực tế chung”.

D: Tôi đang tham gia vào một sự án, và tôi đang cố gắng hiểu nhiều khái niệm rất phức tạp. Anh có thể giải thích khái niệm về thời gian đồng thời?

P: Chúng tôi thấy thực tế hơi bị xuyên tạc trong trí tuệ thông thường của con người đang tìm cách xác định. Điều này vừa là trở ngại vừa giúp bà mong muốn hiểu rõ nó. Chúng tôi sẽ yêu cầu bà hình dung một cái đĩa nằm trên một mặt phẳng của nó, để ta có thể thấy được phần trên của cái địa.

D: Đang nhìn xuống nó?

P: Đúng rồi. Rồi ghi một điểm ở một khoảng cách nào đó từ tâm của cái đĩa này, dọc theo bán kính của một đoạn thẳng từ tâm đến chu vi hoặc cạnh ngoài của đĩa này. Sau đó, xoay cái đĩa và nhận thấy con đường đi của điểm nội tiếp này, dường như tiếp tục vô định theo một hướng. Chúng tôi sẽ nói điều này là vô hạn. Trong đó, hướng không bao giờ thay đổi, và điểm cuối chưa bao giờ gặp nhau. Bà chưa bao giờ gặp chính mình trên con đường này. Vì vậy, với người quan sát được định vị ở điểm này, không có kết thúc hoặc bắt đầu. Chỉ đơn giản là chuyển động theo hướng về phía trước. Rồi nhận ra rằng nhận thức này chỉ là do bà đang ở trên mặt phẳng của hành trình này. Nếu bà chuyển bản thân ra khỏi mặt phẳng đó, hoặc ở quan điểm của một người đang nhìn từ trên xuống cái đĩa, trái ngược với người đang ở trên cái đĩa, nhận thức này sẽ rõ ràng. Sự khác biệt rõ ràng là thực sự có nơi bắt đầu và nơi kết thúc. Bất kỳ vị trí nào trên đĩa đều có thể được sử dụng làm tham chiếu, hoặc bắt đầu, hoặc kết thúc. Chỉ đơn giản là nó không rõ ràng khi nhìn từ vị trí ở trên đĩa. Khi một người dịch chuyển chính mình ra khỏi mặt phẳng mà họ đang tồn tại hiển nhiên, thì thực tại thật sự sẽ hiển hiện.

D: Vậy cái người ở trên đĩa là cách mà chúng ta đang nhận thức về nó đúng không?

P: Đó là cách nó được nhận thức chứ không phải là cách bà nhận thức nó.

D: Vì chúng tôi nhận thức nó đang được thực hiện theo kiểu tuyến tính.

P: Chính xác. Nhận thức chỉ đơn giản là từ một điểm thuận lợi, không phải từ một thực tại. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người trên mặt phẳng của bà đang tìm kiếm xác định thực tế của họ bằng điểm thuận lợi của họ. Có những thực tại rộng lớn hơn nhiều không được chú ý, đơn giản là vì mọi người từ chối thay đổi điểm thuận lợi của họ. Đó là điều mà không phải một người bất chấp khả năng có thể làm được.

D: Tôi nghĩ một trong những điểm phức tạp mà chúng ta gặp phải khi đang cố gắng hiểu thời gian đồng thời, đó là ý tưởng rằng thay vì tiến triển mọi thứ theo kiểu tuyến tính, mọi thứ thực ra xảy ra cùng một lúc. Đó là cách chúng tôi xác định thời gian đồng thời.

P: Bản thân khái niệm này có phần không chính xác. Định nghĩa của bà về những việc xảy ra, tự nó, không hoàn toàn có thể hiểu được sự thật của sự tồn tại. Khi chúng ta nói “đang xảy ra”, chính ý tưởng đó đang xảy ra đang được xác định. Đang xảy ra ngay bây giờ, trái ngược với hiện tại, là điều không xác định. Nhận thức về việc đang xảy ra một lần nữa có phần hạn chế, theo định nghĩa của nó, từ “xảy ra” phải có cả khởi đầu và kết thúc. Chính định nghĩa của “đang xảy ra” chỉ ra sự bắt đầu của một số sự kiện và kết thúc của một số sự kiện. Do đó, chúng tôi sẽ muốn đề nghị bà bỏ cả hai điểm đầu và điểm cuối này. Và chỉ cần nhận ra rằng có cái gì đó. Do đó, tất cả đang tồn tại đồng thời, trái ngược với tất cả những cái đang xảy ra đồng thời.

D: Một trong những khó khăn mà tôi gặp phải là, trong thực tại của chúng tôi như chúng tôi nhận thức được, ta lớn lên từ một đứa bé, thành một đứa trẻ rồi thành người lớn. Và điều đó tuyến tính. Nếu tất cả đều cùng tồn tại một lúc, thì điều này được xác định như thế nào?

B: Có rất nhiều tình huống khác nhau trong cuộc đời bà, mà bà nhận thức một cách có ý thức theo cách riêng. Và ở đây chúng tôi đề cập đến khái niệm khác của chúng tôi, rằng các quá trình tinh thần của bà phần nào được sửa đổi so với thực tế chung được chấp nhận. Các quá trình tinh thần của bà, bản thân chúng xác định điều gì bà nhận thức được. Chúng chỉ cho phép một phần rất nhỏ của thực tại ở bất kỳ thời điểm nào. Có những người có thể nhìn thấy một phổ tồn tại rộng hơn nhiều, không có những yếu tố giới hạn, không có bắt đầu hay kết thúc, mà là tồn tại toàn bộ. Ở đây chúng tôi nói về những người có tầm nhận thức cao hơn và tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những người trên mặt phẳng của bà có thể hiểu được điều này và thậm chí trải nghiệm điều này theo một cách nào đó hoặc mức độ mở mang đầu óc của họ, có thể nói như vậy, để loại bỏ những rào cản của sự bắt đầu và kết thúc. Vũ trụ tồn tại. Nó không bắt đầu hay kết thúc. Nó chỉ đơn giản là tồn tại.

D: Nhưng trong thực tế của chúng tôi, chúng tôi thấy mình bắt đầu khi còn là một đứa bé và cơ thể phát triển và thay đổi dần. Điều đó không mâu thuẫn với ý tưởng về việc mọi thứ xảy ra đồng thời sao?

P: Trải nghiệm sinh ra rất giống với các khái niệm tinh thần, hoặc các chức năng tinh thần trong trải nghiệm của bà. Có một khởi đầu xác định và một kết thúc xác định, một sự sinh ra và cái chết. Và cuộc sống của bà được xác định bởi tất cả những điểm nằm giữa hai ranh giới. Nếu bà bỏ bản thân mình ra khỏi tập hợp những chu vi những điều đã được xác định này, và nhìn vào sự tồn tại toàn bộ của bà, bà sẽ thấy rằng “lằn ranh” sinh và tử chỉ đơn giản là định nghĩa chứ không phải thực tế. Linh hồn của bà đang tồn tại cả trong và ngoài “lằn ranh” mà bà mô tả là sinh và tử. Do đó, bà có một cái nhìn cao hơn và rộng hơn, thấy rằng bà vẫn tồn tại cho dù bà có còn sống hay không.

D: Vâng, đây là những điều tôi có thể hiểu được. Tôi chỉ không thể đặt nó vào trong chu vi thời gian đồng thời mà mọi thứ sẽ xảy ra cùng một lúc.

P: Sự tồn tại của các thuật ngữ như là “đang xảy ra” hoặc “bắt đầu và kêt thúc” phần nào đó được xác định, ở chỗ chúng khiến cho ta suy nghĩ về chúng. Chúng tôi sẽ đề nghị bà sử dụng các thuật ngữ khác, chẳng hạn như “sự tồn tại”, nghĩa là không phải đầu hay cuối, mà chỉ đơn giản là liên quan đến sự tồn tại của thực tế. Thực tế tồn tại. Nó không bắt đầu và nó không kết thúc. Định nghĩa của bà về thời gian đồng thời chỉ đơn giản là một nỗ lực để nhìn vào toàn bộ bức tranh trong một thuật ngữ hai chiều, điều này hơi khó hiểu, vì thực sự khái niệm này khó hiểu chứ không phải trong thuật ngữ của bà.

D: Chúng ta phải đối phó với các thuật ngữ mà tư duy chúng ta có thể hiểu được bằng tiếng Anh. Được rồi. Hãy chuyển sang một cái khác. Tôi đang cố gắng để hiểu khái niệm về các cuộc đời song song, thậm chí cả vũ trụ song song. Có thể đó là hai điều hoàn toàn khác nhau nhưng hãy bắt đầu với cuộc sống song song. Họ nói đây là những kiếp sống mà chúng ta đang trải qua cùng một lúc. Và một lần nữa khái niệm về thời gian lại xuất hiện. Nhưng các kiếp sống ở trong các khoảng thời gian khác nhau, và thậm chí có thể chồng lên nhau.

P: Đây thực sự là một khái niệm tương tự, trong đó thời gian song song và các vũ trụ song song thực sự là thời gian và vũ trụ đồng thời mà chúng ta vừa nói đến. Nó chỉ đơn giản là vấn đề tập trung sự chú ý của bà vào một khía cạnh cụ thể của khía cạnh tổng thể các trải nghiệm của bà. Chúng ta sẽ lại đề cập đến sự so sánh với một vòng tròn, trong đó, bất kỳ một điểm nào được xác định trên đường tròn đều có thể là điểm đầu hay điểm cuối. Nó không được định nghĩa bởi các đặc tính của cái này hay cái kia. Nó chỉ đơn giản là nó ở đó. Và hiểu rằng tất cả các điểm trên đường tròn đó tồn tại đồng thời trên đường tròn. Và không có bắt đầu cũng không có kết thúc, trong vòng tròn hay chính chúng, mà chỉ là được định nghĩa như thế. Chúng không phải là một điểm. Chúng chỉ đơn giản là một định nghĩa.

D: Chúng tôi tin rằng chúng tôi ở trong một cơ thể với một linh hồn và trải nghiệm cuộc sống đó. Nhưng nếu chúng ta cũng đang tồn tại, đang sống một cuộc đời song song nữa, thì điều này có thể được xác định như thế nào? Tôi đang nghĩ về một linh hồn ở trong một cơ thể tại một thời điểm xác định.

P: Thực tại của bà, bà, thực tại cá nhân của bà, có thể được xác định như một vòng tròn. Và, ở trong trạng thái nhận thức, chỉ có thể hiểu được điểm hoặc phân đoạn mà tâm trí bà có thể nhận thức được. Nhận thức của bà chỉ có khả năng nhận biết được những gì trực tiếp trước mắt. Không có nghĩa là bà không thể nhìn thấy bên ngoài cái mũi của mình, nhưng chúng tôi muốn sử dụng phép so sánh đó theo ý nghĩa của một bức tranh tổng thể. Tất cả những gì bà đang có và sẽ có đều nằm trên vòng tròn đó. Nhưng nhận thức của bà về điều đó chỉ đơn giản là nó đủ nhỏ để tâm trí có ý thức của bà có thể nhận thức được. Bà ở trên những bình diện cao hơn, nhận thức được sự tồn tại hoàn toàn của bà. Tuy nhiên, tâm trí có ý thức của bà, trên bình diện mà bà đang nói, chỉ có khả năng nhận thức những thứ xảy ra với tâm trí của bà mà thôi.

D: Tôi chợt có một suy nghĩ. Bất cứ khi nào tôi thôi miên và đưa một người đến những kiếp sống khác, có phải là một cách để thay đổi điểm quan sát không? Giống như chuyển kênh trên ti vi.

P: Điều đó hoàn toàn đúng. Nó thực sự là cùng một người hoặc năng lượng. Ý thức chỉ đơn giản là hướng về phía trước hoặc phía sau theo vòng tròn này. Điều này tồn tại. Nó không bắt đầu, nó không kết thúc. Nó chỉ đơn giản là tồn tại. Bà chỉ đơn thuần thay đổi trọng tâm hoặc quan điểm của mình từ một phần của sự tồn tại đó sang phần khác. Không có sự phá vỡ trong sự tồn tại. Nó liên tục và vô hạn theo một trong hai hướng. Tuy nhiên, bà có thể nâng cao nhận thức của mình để phù hợp với điều bà tìm kiếm. Kiến thức bà tìm kiếm sẽ được tìm thấy ở một phần khác của vòng tròn đó.

D: Vậy giống như thể tiềm thức có kiến thức, tổng hợp của tất cả các kiếp sống.

P: Tiềm thcs là tổng thể của tất cả các kiếp sống đó. Chính nó là vòng tròn. Ý thức chỉ đơn giản là di chuyển đến phần đó của vòng tròn mà bà tìm kiếm thông tin. Và sau đó liên hệ với cái nằm trong phần đó của vòng tròn. Chúng ta sẽ làm rõ, như trong câu hỏi của bà, rằng trong trường hợp sai lệch tâm thần hoặc bệnh tật khiến nhận thức bị bóp méo, thì việc chuyển sang một phần khác của vòng tròn có gây ra sự biến dạng trong nhận thức. Chúng tôi nói ở đây với giả định rằng các thực tế được thể hiện đúng sự thật, và không bị bóp méo qua lăng kính của sự ấn tượng sai lầm. Như vậy thì thực sự có thể. Ống kính hoặc tâm trí có ý thức, cần phải rõ ràng và không bị biến dạng, để thông tin từ các điểm khác nhau trên vòng tròn đều được thể hiện và…Chúng tôi thấy chỗ này khá khó để dịch từ ngữ, để có thể hiểu thông tin chính xác.

D: Vậy thì có vẻ như khái niệm của chúng ta về tiềm thức thực sự là sai lầm. Tiềm thức có quan hệ mật thiết với linh hồn hay tinh thần?

P: Thực ra không có sự khác biệt. Linh hồn và tinh thần giống hệt nhau. Tiềm thức, theo định nghĩa của bà, đơn giản là trí thông minh hoặc nhận thức của linh hồn đó. Theo định nghĩa của bà, nhận thức về linh hồn của bà được định nghĩa là tiềm thức. Thực tế là linh hồn của bà là nhận thức của bà. Đó là một trong những trở ngại trong việc tìm hiểu các thực tại của vũ trụ. Có phải nhận thức của bà là thực tại của bà. Không phải là bà nhận thức vũ trụ thông qua nhận thức của bà, thực tại của bà là nhận thức của bà. Bà là những gì bà nghĩ. Đó là thực tại thật sự của bà.

D: Chúng tôi nghĩ rằng tiềm thức giống như người lưu trữ hồ sơ, người bảo hộ của hệ thống cơ thể, và duy trì theo cách đó. Giống như người bảo vệ của cơ thể. Nhưng tôi đoán tôi đã không liên tưởng nó với việc là một linh hồn hay tinh thần thực sự.

P: Sự tồn tại của nhận thức xác nhận sự thật về bà. Bà nghĩ, nên đó là bà. Và đó là bà, nên bà biết điều đó. Vì vậy bà nghĩ, vì vậy đó không là bà.

D: Thông thường khi tôi liên hệ trực tiếp với tiềm thức và hỏi những thông tin về cơ thể, nó có vẻ rất khách quan và loại bỏ.

P: Các khía cạnh cảm xúc của sự sống trong một môi trường như bà đang ở, đòi hỏi phải có một số loại giao diện, để hoạt động với các dòng thực tế xoay quanh bà. Những cảm xúc này cho phép thu nhận thông tin từ những thứ đang được xử lý xung quanh, được đồng hóa vào sự tồn tại của linh hồn bà. Để chuyển những sự tồn tại xung quanh bà thành một cách mà ý thức của bà có thể nắm bắt được.

D: Tôi nghĩ điều đó làm cho nó dễ dàng hơn một chút. Một câu hỏi khác cũng liên quan. Anh có thể cho tôi một mô tả hoặc định nghĩa của các chiều không gian khác đang tồn tại gần chúng ta, mặc dù chúng vô hình đối với chúng ta không?

P: Có nhiều chiều không gian xung quanh các khu vực thực tế xác định của bà. Chúng tôi sẽ đề nghị bà chọn cái mà bà cho là phù hợp nhất và xác định nó theo những thuật ngữ mà bà có thể hiểu được. Trên thực tế, có nhiều chiều, cả trên và dưới chiều sâu của nhận thức của bà. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cái này hay cái khác lớn hơn hay nhỏ hơn.

D: Họ nói rằng có nhiều chiều không gian tồn tại rất gần chúng ta, nhưng vô hình với chúng ta, và chúng rất giống với chúng ta. Điều đó có nghĩa là gì?

P: Bà có thể tiếp cận chúng, tuy nhiên, có lẽ không rõ ràng với bà. Có nhiều khía cạnh của các chiều không gian khác chồng lên nhau từ chiều này sang chiều khác. Và còn nhiều khía cạnh khác độc đáo đối với các chiều cụ thể đó. Có những lúc khi các trạng thái cảm xúc của bà khiến tâm trí bà mở rộng và tiến bộ về thế giới xung quanh. Ví dụ, nhiều người nhận thấy rằng việc ngắm hoàng hôn tại một thời điểm, hoặc một thời gian trong một ngày hoặc một năm cụ thể trong đời, sẽ mang lại cho họ cảm giác nhận thức khác biệt trong cuộc sống của họ. Một sự hòa hợp với thiên nhiên là khác biệt. Hoặc có lẽ theo tiếng địa phương của những người muốn trải nghiệm điều này, là để trở thành một với thiên nhiên. Họ đã hòa hợp ý thức của họ vào chuỗi đặc biệt cho tất cả các vũ trụ này. Do đó họ cảm thấy hơi thở của sự tồn tại của họ mở rộng đến mức họ cảm thấy mình đang ở nhiều chiều không gian cùng một lúc. Và thực sự là vậy. Họ nhận ra điều đó.

D: Vậy dường như nó đưa ra cùng một khía niệm về điểm tập trung của chúng ta. Các chiều không gian khác đều có ở đó, nhưng chúng ta không thể nhận thức được chúng vì điểm tập trung.

P: Chính xác.

D: Vậy có vẻ như ba chủ đề này giống nhau.

P: Chính xác. Bối cảnh chung của cuộc trò chuyện này thiên về nhận thức hơn là thực tế. Các thực tại của vũ trụ ở đó cho tất cả mọi nhận thức. Tuy nhiên, sự phát triển và hiểu biết của cá nhân người mà cố gắng hiểu nó ở bất kỳ điểm nào, sẽ quyết định độ sâu hoặc hơi thở hoặc độ cao mà họ có thể cảm nhận được những thực tại khác này.

D: Vậy khi họ nói về việc nâng cao nhận thức của chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ nhận thức về những thực tại khác này rõ hơn?

P: Chính xác.

Cuộc thảo luận tại một cuộc họp nhóm vào những năm 1980.

Q: Đôi khi chúng ta nghĩ về việc có nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân, mà rất có thể chúng ta đang sống ở đây trên Trái Đất cùng lúc với chúng ta. Tần suất đúng cho điều này là bao nhiêu?

Phil: Phản hồi tức thì của tôi là, rất thường xuyên. Thường xuyên hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Trên thực tế, chúng ta càng đưa ra nhiều dự đoán trong các khái niệm đó, thì khả năng đó chúng ta có càng nhiều. Tuy nhiên, các khía cạnh của chúng ta có một cuộc sống riêng của chúng. Chúng tồn tại, và hầu hết thời gian không có ý thức về các khía cạnh khác của chúng. Chúng ta và những người khác.

Trong một phiên làm việc khác với Phil vào năm 1999.

D: Tôi đã thu thập thông tin về các chiều không gian khác nhau và tôi muốn mở rộng hiểu biết về điều này. Tôi biết, trong hạn chế của mình rằng, cac chiều không gian khác bao quanh hành tinh của chúng ta là các thế giới vật chất, với những con người vật chất sống trên đó. Nhưng chúng đang rung ở các tốc độ khác nhau và chúng ta không thể nhìn thấy. Anh có thể cung cấp cho tôi bất kỳ thông tin nào khác về điều này không?

Phil: Có một thực tại xoay vòng xác định ở chỗ không có cảm giác hữu hạn trong thực tại. Có nhiều sắc thái của thực tế được thể hiện theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, nói rằng một chiều không gian là vật chất, trái ngược với tâm linh, thì hơi sai. Khái niệm này dường như đợc hiểu là vật chất khác với tinh thần. Nó chỉ đơn giản là cái mà bà gọi là “vật chất” có những đặc điểm nhất định, có phần tách biệt hoặc khác với cái mà bà gọi là “tinh thần”. Tuy nhiên, chúng là một và giống nhau. Chỉ đơn giản là một vấn đề có những khác biệt nhất định để phân biệt cái này với cái kia. Nếu bà định nghĩa thực tại thật sự của nước màu xanh khác với nước màu lam, bà có thể nói chắc chắn chúng không giống nhau. Tuy nhiên, rõ ràng là thành phần thực sự của mỗi loại là nước là hoàn toàn giống nhau. Chỉ đơn giản là có sự khác biệt giữa hai loại để mà phân biệt. Do đó bà có thể nói nước màu lam thực sự khác nước màu xanh?

D: Tôi đã nghe nói có những sinh vật khác sống ở những chiều không gian này. Chúng ta không thấy được chúng nhưng chúng đang sống ở trong cái mà được coi là một thế giới vật chất.

P: Chính xác. Giống như các sóng vô tuyến đều tồn tại cùng một lúc, và tất cả đều chứa các thông tin khác nhau, thực tế khác nhau, nhưng vẫn có thể cùng tồn tại trong cùng một không gian tại cùng một thời điểm. Chỉ đơn giản là một vấn đề của sự khác biệt về tần suất. Không có sự nhiễu sóng cho đến khi các tần suất chia sẻ cùng một tần suất tại cùng một thời điểm.

D: Điều này gây ra những gì chúng tôi gọi là “tĩnh” hoặc chồng chéo?

P: Đúng. Rắc rối.

D: Điều này có xảy ra với các chiều không gian?

P: Thỉnh thoảng. Nhưng may mắn thay, trong sơ đồ của mọi vật có những biện pháp bảo vệ ngăn chặn điều này. Tuy nhiên, đôi khi có xảy ra một sự chồng chéo.

D: Điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện đó?

P: Sinh vật từ các chiều không gian khác nhau có thể tương tác và nhận biết lẫn nhau thông qua nhận thức của riêng họ. Các giác quan, mà bà gọi là “năm giác quan” là các công cụ hòa hợp với các tần số ở mức độ tồn tại của bà. Những sinh vật sống ở các cấp độ khác của sự tồn tại có các cơ quan cảm giác hòa hợp với tần số tồn tại cụ thể của chúng. Nếu vì một lý do nào đó, các cấp độ nhận thức này trùng lặp hoặc có cùng tần số, thì các yếu tố giác quan của mỗi cấp sẽ được hòa hợp với cùng một tần số. Và những sinh vật trên mỗi mặt phẳng sẽ nhận thức được nhau.

D: Liệu họ có biết đã có điều gì đó bất thường xảy ra không?

P: Có lẽ có nhưng cũng không cần thiết. Có những thay đổi nhỏ ở các chiều không gian. Giữa các chiều không gian liên tiếp, những thay đổi lớn hơn trở nên rõ ràng hơn. Như vậy nhiều sinh vật từ nhiều chiều không gian bị loại bỏ, nếu họ có thể hiểu rằng họ đang nhìn thấy, nhân ra thực sự có một điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra. Tuy nhiên, vì những thay đổi nhỏ giữa các chiều, mỗi chiều kế tiếp sẽ hơi khác so với chiều kế tiếp. Có thể ban đầu mọi người sẽ không nhận thức được rằng họ đã tìm thấy mình ở một không gian khác.

D: Nhưng có thể quay đi quay lại.

P: Chính xác.

D: Chúng tôi đã nghe nói rằng đôi khi có những cánh cửa giúp ta dễ dàng đi từ không gian này sang không gian khác. Điều này có đúng không?

P: Có những khe hở rất hữu ích để cho phép những sinh vật có kiến thức và nhận thức, có thể hiển thị cái gọi là “cửa sổ”. Tuy nhiên, trong thuật ngữ của bà, không có một nơi xác định có thể xác định một hiện tượng đang tồn tại, bên trong hoặc chính nó, mà đang trạng thái tĩnh, rằng bà có thể tiếp cận bất cứ lúc nào một cách đơn giản bằng việc bước qua đó. Năng lượng có thể được điều khiển để tạo ra một cửa sổ. Tuy nhiên, đó không phải là một hiện tượng tự nhiên. Như bà đã biết, đã có một thí nghiệm được thực hiện bởi Hải quân, thường được gọi là “Thí nghiệm Philadelphia”. Đây là một ví dụ về thử nghiệm với các “cửa sổ” này. Có những sinh vật có khả năng tâm linh truyền từ chiều không gian này sang chiều không gian khác. Ví dụ tốt nhất của bà có lẽ sẽ là Chúa Jesus, người có thể tiếp cận nhiều cấp độ khác nhau. Sau khi thăng thiên, ông ấy có thể quay lại mặt phẳng của bà một cách có ý thức và xuất hiện. Mặc dù ông ấy có thể không ở trên mặt phẳng của bà, ông ấy vẫn có thể đến đó.

D: Ý anh là chính phủ đã tìm ra cách mở cửa sổ để đi tới đi lui, với Thí nghiệm Philadelphia? Hay họ đã tạo ra một cửa sổ?

P: Chúng tôi có thể nói rằng một cửa sổ đã được mở ra. Tuy nhiên, khả năng lấy lại không tốt như khi mở nó ra. Đã có những kết quả thảm khốc vì không thể vận dụng đúng hiện tượng này. Đó là một điều kiện tự nhiên theo nghĩa chung. Những mặt phẳng này đơn giản là tự nhiên và phổ biến. Tuy nhiên, chính mức độ hiểu biết của bà ở thời điểm này mới khiến cho chúng hoặc khái niệm này hơi siêu nhiên. Không có gì có thể hơn được sự thật. Nó là cơ sở của thực tế, theo nghĩa phổ biến.

D: Nhưng chính phủ đã tìm ra cách để làm điều đó.

P: Có những người đang tìm cách để điều khiển những năng lượng này. Có một số người đã thành công ít nhiều. Tuy nhiên, vì thiếu nhận thức tâm linh, là thứ cần thiết, nên có lẽ họ vẫn chưa có một hiểu biết cơ bản thô sơ nhất về hiện tượng này.

D: Các thí nghiệm vẫn được tiếp tục chứ?

P: Chính xác. Tại thời điểm này, có thể vận chuyển được năng lượng hoặc vật chất qua các chiều. Tuy nhiên, những thực tại tâm linh cho phép hiện tượng này xảy ra vẫn chưa được hiểu rõ. Cơ sở của sự hiểu biết này cho đến thời điểm này là công nghệ. Thành phần tâm linh chưa được hiểu. Đã có những thử nghiệm không thành công. Và những người tham gia sau đó có phần kém hơn trước. Linh hồn hoặc tinh thần của họ có khả năng, hoặc có thể là nguồn lực, để chữa lành cho những nạn nhân của những thì nghiệm này khi họ đi qua chiều không gian mà bà gọi là mặt phẳng “tâm linh”. Đã có trường hợp các cá nhân hoàn toàn bị lạc sang một chiều không gian khác, và về bản chất, họ bị mắc kẹt trong một không gian khác.

D: Làm sao họ có thể bị mắc kẹt nếu linh hồn có thể đi bất cứ đâu nó muốn và làm bất cứ thứ gì nó muốn.

P: Đó là các thành phần vật lý mà chúng tôi nói đến. Có những trường hợp cơ thể vật lý được chuyển hoàn toàn sang một không gian khác với linh hồn còn nguyên vẹn.

D: Ý anh là vậy. Vật chất bị mắc kẹt trong một không gian khác và không thể quay lại.

P: Chính xác. Sự hiểu biết của bà đủ để cho phép chúng tôi thấy được những gì bà đang mô tả. Và vâng, đúng là đôi khi chúng chồng chéo. Tuy nhiên, tại thời điểm này, một người nào đó trên mặt phẳng của bà không thể thực hiện việc này một cách thường xuyên về mặt công nghệ. Trên thực tế, đó là một trong những điều mà bà gọi là “người ngoài hành tinh” có thể di chuyển qua lại những khoảng cách lớn. Chỉ đơn giản là vấn đề đi giữa các chiều và tìm ra những cánh cổng tồn tại ở trạng thái tự nhiên của chúng. Chúng tôi muốn xác định sự khác biệt giữa cái mà chúng ta đang mô tả như một cửa sổ với cái mà chúng tôi mô tả là một cánh cổng.

D: Vâng, tôi muốn biết sự khác biệt.

P: Trong bối cảnh mà chúng ta đã nói trước đó, một cửa sổ là một thiết bị cho phép một người truyền từ mặt phẳng này đến một phẳng tồn tại khác, đơn giản là vậy. Đây không phải là một thiết bị tự nhiên. Tuy nhiên, cánh cổng là một hiện tượng xảy ra tự nhiên giống như một đường hầm, trong đó cái mà bà gọi là “khoảng cách” trên một mặt phẳng cụ thể có thể bước qua được. Người ta có thể đi qua một khoảng cách xa bằng cách bước qua những cánh cổng này. Tuy nhiên, các cánh cổng này nằm trên cùng một mặt phẳng. Chúng không vượt qua các mặt phẳng riêng biệt của thực tại. Khi một người đã đến đích cụ thể trên một mặt phẳng, họ cần phải chuyển đổi qua mặt phẳng mà họ muốn đến.

D: Đó là phần mà tôi đang bối rối. Điều này khác với các chiều không gian khác, nó nằm trên cùng một mặt phẳng.

P: Các cánh cổng nằm trên cùng một mặt phẳng. Chúng không vượt qua các mặt phẳng khác. Có những cánh cổng trong chính các mặt phẳng, tuy nhiên, các cảnh cổng không trải dài trên các mặt phẳng.

D: Và điều này khác với việc đi qua lại giữa các chiều không gian.

P: Chính xác.

D: Tôi vẫn còn một chút bối rối về điều này. Nếu chúng ta đang nghĩ về cùng một mặt phẳng tồn tại, thì liệu người ngoài hành tinh có phải đến từ một ngôi sao vật chất hay một phần của thiên hà ngoài kia không. Nhưng thay vì đi bằng tốc độ ánh sáng hay bất cứ điều gì như vậy, họ sẽ chỉ cần tìm một cánh cổng?

P: Chính xác.

D: Vậy họ đang ở trên mặt phẳng vật chất của thực tại này, chứ không phải ở trong một chiều không gian khác. Họ chỉ cần tìm những cánh cửa để đi qua lại nhanh hơn.

P: Chính xác.

D: Tất cả những điều này khó hiểu với tôi, nhưng tôi có một ý tưởng. Lấy hành tinh Venus làm một ví dụ, trong chiều không gian “của chúng ta”, dường như không có sự sống nào ở đó. Có thể nào trong một thực tại “thay thế” hoặc một chiều không gian khác, có người sống ở đó không?

P: Ở mức độ trải nghiệm thực tế, sẽ không có ai sống ở đó. Tuy nhiên, ở các chiều không gian cao hơn, thật sự có nhiều dạng sống trên nhiều hành tinh chỉ đơn giản là ở mức độ thể hiện khác. Nó sẽ chỉ đơn giản là sự thể hiện, như cách nó thể hiện ở cấp độ của bà, không truyền đạt hoặc thể hiện bản chất của cái bà gọi là “tái tạo”. Ở các cấp độ thấp hơn, biểu hiện đó chỉ đơn giản là khí và đá. Tuy nhiên, tảng băng được coi là chỉ nhìn thấy một phần, người ta biết rằng toàn bộ biểu hiện của tảng băng không thể nhìn thấy được. Có thể nói, các mức độ mà ta nhìn thấy thực tại trên sao Kim chỉ là một phần của các mức độ có thể thấy trong nước. Có những phần của sự biểu hiện toàn phần mà bà không nhìn thấy được vì nhận thức của bà không thể hình dung được thực tại của các tầng tồn tại cao hơn.

D: Vậy trên một thực tế thay thế, một thế giới song song, có thể nói như vậy, có thể có một chủng tộc vật chất sống ở đó?

P: Chính xác. Và theo nghĩa tương tự với lý thuyết tảng băng trôi của chúng ta, chúng ta sẽ đưa tảng băng trôi lên trên các mặt phẳng tồn tại.

Khi Phil tỉnh dậy, anh ấy thảo luận về phần của phiên thôi miên mà anh ấy còn nhớ được.

P: Điều chính mà tôi nhận được là thực tế có một sự khác biệt giữa các chiều không gian. Nhưng trong một chiều không gian có nhiều mức độ nhận thức ngay cả trong một chiều không gian. Ví dụ, có những thứ mà chúng ta không nhận thức được ở chiều không gian này lại ít nhiều thấy được ở các chiều không gian khác. Nó giống như quang phổ của ánh sáng trong một ánh sáng trong không gian này, và chúng ta chỉ có thể nhận thức được một số phần nhất định của quang phổ. Nhận thức của chúng ta bị giới hạn trong một phần rất nhỏ của chiều không gian này. Chúng ta không hoàn toàn nhận thức được tất cả các yếu tố của không gian này và ít nhiều ở các chiều không gian khác. Và khái niệm về cánh cổng nằm trong một chiều không gian cũng như vậy. Ta có thể di chuyển những khoảng cách xa trong không gian này, nhưng không có các cánh cổng từ chiều không gian này đến các chiều không gian khác. Nhưng có những mức độ…nó gần giống như có các chiều không gian trong một chiều không gian. Có các cấp độ trong chiều không gian này có thể thay đổi đủ để khác với các cấp độ khác cũng trong chiều không gian này.

D: Kiểu như đọc quãng tám. Mỗi nốt sẽ là một chiều không gian, nhưng nó vẫn an toàn trong một quãng tám. (Vâng) Tôi thực sự trân trọng những giải thích của anh về cánh cổng thay vì cửa sổ.

P: Nước dường như là cách dễ nhất để giải thích cách chúng ta nghĩ về tinh thần và thể chất. Về cơ bản nó giống với thực tế chỉ ở một hình thức khác.

Chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi đang còn phát triển và mở rộng đến mức chúng tôi có thể xử lý và hiểu được những thông tin phức tạp mà bây giờ chúng tôi chưa có thể hiểu được.

BÀI VIẾT XUẤT HIỆN TRÊN TRANG THE DAILY TELEGRAPH, Luân Đôn - Ngày 11 tháng 10 năm 1995

“CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI TIẾP THEO”

Bởi Tiến sĩ Michio Kaku

Lý thuyết về lực hấp dẫn của Einstein, mang lại cho chúng ta lý thuyết về Vụ nổ Big Bang và lỗ đen, đã được thử nghiệm một cách nghiêm ngặt nhất và được chứng thực bởi các màu sắc bay.

Trong ấn bản mới nhất của Physics Today, các nhà thiên văn học từ Harvard, MIT và Đài quan sát Haystack đã tự hào tuyên bố rằng họ xác nhận lý thuyết của Einstein với độ chính xác đáng kinh ngạc 0.04% bằng cách đo sự uốn cong của sóng vô tuyến từ chuẩn tinh 3C279 gần rìa của vũ trụ nhìn thấy. Nhưng có một số điều trớ trêu trong thông báo này. Mỗi sự thành công dường như chỉ làm nổi bật thêm một khoảng cách. Ngay cả khi các nhà khoa học tung ra những thử nghiệm chính xác hơn bao giờ hết về lý thuyết không gian bị biến dạng của Einstein thì chính Einstein cũng biết rằng lý thuyết của ông đã bị phá vỡ trong trường hợp của Vụ nổ Big Bang. Lý thuyết có bàn chân đất sét.

Ông nhận ra rằng thuyết tương đối là vô giá trị khi trả lời câu hỏi đáng xấu hổ nhất trong tất cả các ngành khoa học vũ trụ: Điều gì đã xảy ra trước Vụ nổ Big Bang? Hãy hỏi bất kỳ nhà vũ trụ học nào câu hỏi này, và họ sẽ giơ tay, đảo mắt và than thở: “Điều này có thể mãi mãi nằm ngoài tầm với của khoa học. Chúng tôi chỉ là không biết.”

Đó là câu trả lời cho đến tận bây giờ. Gần đây, một sự đồng thuận đáng chú ý đã được phát triển xung quanh cái được gọi là “vũ trụ học lượng tử”, trong đó các nhà khoa học tin rằng sự hợp nhất giữa lý thuyết lượng tử và thuyết tương đối của Einstein có thể giải quyết được những câu hỏi thần học khó khăn này. Các nhà vật lý lý thuyết đang lao vào nơi mà các thiên thần đang sợ hãi phải tìm đến.

Đặc biệt, một bức tranh mới hấp dẫn nhưng đáng kinh ngạc đang xuất hiện trong vũ trụ học lượng tử có thể tổng hợp một số thần thoại vĩ đại của đáng sáng tạo.

Có hai thần thoại tôn giáo thống trị. Theo niềm tin của đạo Do Thái - Thiên chúa giáo, vũ trụ có một khởi đầu xác định. Đây là giải thuyết Generis, trong đó vũ trụ được nở ra từ một Quả trứng Vũ trụ. Tuy nhiên, theo niềm tin Ấn Độ giáo - Phật giáo về Niết bàn, vũ trụ là vô tận, không bao giờ có bắt đầu, cũng như sẽ không có kết thúc.

Vũ trụ học lượng tử đề xuất tổng hợp khá hợp lý của những quan điểm có vẻ đối lập này. Ban đầu là Không có gì. Không có không gian, không có vật chất hay năng lượng gì. Nhưng theo nguyên lý lượng tử, thậm chí Không có gì là không ổn định. Không có gì bắt đầu phân hủy; nghĩa là, nó bắt đầu “sôi lên” với hàng tỷ bong bóng li ti hình thành và mở rộng ra nhanh chóng. Mỗi bong bóng trở thành một vũ trụ đang giãn nở.

Nếu điều này là đúng, thì vũ trụ của chúng ta thực sự là một phần của một “đa vũ trụ” lớn hơn nhiều của các vũ trụ song song, thực sự không có thời gian, như Nirvana. Như Steve Weinberg, nhà vật lý đoạt giải Nobel, đã nói: “Một hàm ý quan trọng là không có sự khởi đầu; rằng ngày càng có nhiều vụ nổ Big Bang lớn, để (đa vũ trụ) diễn ra mãi mãi - người ta không cần phải vật lộn với câu hỏi về cái gì có trước Big Bang. (Đa vũ trụ) đã luôn ở đây. Tôi thấy đó là một bức tranh rất hài lòng.

Các vũ trụ thực sự có thể bắt đầu tồn tại như một biến động lượng tử của Không có gì. Điều này là do năng lượng dương có trong vật chất cân bằng với năng lượng âm của lực hấp dẫn, do đó tổng năng lượng của bong bóng bằng không. Do đó không cần có năng lượng ròng để tạo ra một vũ trụ mới.

Alan Guth, người khởi xướng lý thuyết lạm phát, từng nhận xét: “Người ta thường nói rằng không có cái gọi là bữa trưa miễn phí. Nhưng bản thân vũ trụ có thể là một bữa trưa miễn phí.”

Và Andre Linde ở Stanford đã nói: “Nếu các đồng nghiệp của tôi và tôi đúng, chúng ta có thể sớm tạm biệt ý tưởng rằng vũ trụ của chúng ta là một quả cầu lửa duy nhất được tạo ra trong Big Bang”

Mặc dù bức tranh này hấp dẫn, nhưng nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Sự sống có thể tồn tại trên những vũ trụ song song này không? Nhà vũ trụ học Cambridge Stephen Hawking nghi ngờ rằng: ông tin rằng vũ trụ của chúng ta có thể tồn tại cùng với các vũ trụ khác, nhưng vũ trụ của chúng ta là đặt biệt. Xác suất hình thành những bong bóng khác này rất nhỏ.

Mặt khác, Weinberg tin rằng hầu hết các vũ trụ song song này có thể đã chết. Để có các phân tử AND ổn định, proton phải ổn định trong ít nhất ba tỷ năm. Trong những vũ trụ chết này, các proton có thể đã phân rã thành một biển electron và neutron.

Vũ trụ của chúng ta có thể là một trong số ít vũ trụ tương thích với sự sống. Trên thực tế, điều này sẽ trả lời câu hỏi lâu nay về lý do tại sao các hằng số vật lý của vũ trụ lại nằm trong một dải hẹp tương thích với sự hình thành của sự sống. Nếu điện tích của electron, hằng số hấp dẫn, v.v…thay đổi một chút, thì sự sống sẽ không thể diễn ra. Đây được gọi là Nguyên tắc Nhân học... Như Freeman Dyson của Princeton nói: “Cứ như vũ trụ biết chúng ta đang đến.”

Phiên bản mạnh hơn của điều này chỉ ra rằng điều này chứng minh sự tồn tại của Chúa hoặc một vị thần toàn năng. Nhưng theo vũ trụ học lượng tử, có lẽ có hàng triệu vũ trụ đã chết. Do đó, thật tình cờ khi vũ trụ của chúng ta có những điều kiện tương thích với việc hình thành các phân tử AND ổn định.

Tuy nhiên, điều này mở ra khả năng có những vũ trụ song song gần như giống hệt vũ trụ của chúng ta, ngoại trừ một số sự cố định mệnh. Có lẽ George III đã không để mất các thuộc địa trong một vũ trụ giống như chúng ta.

Tuy nhiên, tôi có thể tính toán xác suất một ngày nào đó bạn có thể đang đi bộ xuống phố, rơi vào một cái lỗ trong không gian và đi vào một vũ trụ song song. Bạn sẽ phải đợi lâu hơn thời gian tồn tại của vũ trụ để có thể có một sự kiện như vậy xảy ra.

Như nhà sinh vật học J.B.S. Haldane nhận xét: “Vũ trụ không chỉ kỳ lạ hơn chúng ta nghĩ, mà còn kỳ lạ hơn những gì chúng ta có thể nghĩ.”

Tiến sĩ Michio Kaku là giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học thành phố New York và tác giả của Hyperspace: một Odyssey khoa học đi xuyên qua chiều không gian thứ 10 (Nhà xuất bản Đại học Oxford).

Có vẻ như những bộ óc khoa học vĩ đại nhất đã có ít nhất một phần của bức tranh.

CHƯƠNG 12
NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ HỖ TRỢ

Phần lớn thông tin trong cuốn sách này được tích lũy trong những năm 1980 khi tôi còn là một nhà nghiên cứu non trẻ. Tôi tin rằng tôi đã có tất cả các câu trả lời cho cuộc sống thông qua công việc với tư cách là một nhà trị liệu tiền kiếp. Tất cả các bằng chứng đã chứng minh cho tôi thấy sự tồn tại của luân hồi, nhưng tôi đã đặt các cuộc sống theo quy trình tuyến tính (hoặc hồi quy), bởi vì đó là cách duy nhất mà tâm trí chúng ta có thể hình dung ra được. Tôi đã hình thành nên những quan điểm của tôi dựa trên những trường hợp mà tôi đã nghiên cứu. Cho đến khi tôi bắt đầu làm việc với Phil và hệ thống niềm tin có trật tự của tôi đã bị phá vỡ. Những nghiên cứu của tôi với anh ấy đã mang lại cuốn sách Keepers of the Garden (Người giữ vườn), cuốn sách cho tôi một khái niệm hoàn toàn khác về sự khởi đầu của sự sống trên Trái Đất. Còn rất nhiều thông tin chưa được đưa vào cuốn sách đó. Tôi đang nhận được những thông tin và tiếp xúc với những khái niệm mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Chúng đe dọa lật đổ thế giới an toàn mà tôi đã tạo ra. Lúc đầu, tôi chắc chắn rằng tôi đã có tất cả các câu trả lời nên tôi không muốn khám phá thêm bất kỳ lý thuyết mới không phù hợp nào nữa. Tôi đã có thể loại bỏ chúng, nhưng sau đó tôi quyết định tìm hiểu sâu hơn với một tư duy cởi mở. Tôi nhận ra rằng nếu tôi phủ nhận thông tin mà không kiểm tra, tôi sẽ chẳng khác gì các tổ chức tôn giáo luôn tuyên bố rằng họ là sự thật “duy nhất”. Thay vì ném bỏ các thông tin lạc loài, tôi đặt chúng sang một bên và để dành đến lúc phù hợp để nghiên cứu. Bây giờ đã đến lúc để kiểm tra và cố để hiểu chúng, tốt nhất có thể với tư duy hạn chế của con người chúng ta.

Thay vì bị cô lập với thông tin từ Phil, thông tin bắt đầu đến với tôi từ nhiều đối tượng trên khắp thế giới, như thể đó là sự thật và kiến thức mà tôi chưa được khai thác. Tôi biết rằng không bao giờ có thể hiểu nó ngay từ lúc đầu, và đã có thể bị bỏ qua. Hiện giờ sau hơn hai mươi năm nghiên cứu, tôi nhận ra rằng tôi đã được nhận từng phần nhỏ cho đến khi tôi sẵn sàng tiêu hóa những thông tin phức tạp hơn. Kể cả tôi không thể hiểu nó một cách đầy đủ, và tôi chắc chắn rằng tôi chỉ có một phần nhỏ của một bức tranh lớn hơn rất nhiều, bây giờ tôi đã sẵn sàng thể hiện nó ra để nhiều người khác suy nghĩ cùng.

Trong những ngày đầu của thử nghiệm của tôi vào những năm 1980, chúng tôi thường họp nhóm tại nhà của Billie Cooper ở Rogers, Arkansas. Ở đó, tôi sẽ đưa Phil vào trạng thái thôi miên và bất kỳ ai cũng có thể đặt câu hỏi. Thường thì sẽ có nhiều người có mặt, và đương nhiên câu hỏi của họ xoay quanh các vấn đề cá nhân của họ (như công việc và cuộc sống tình cảm). Nhưng đôi khi các câu hỏi phức tạp được đưa ra, và tôi đã tách chúng ra để đưa vào cuốn sách này, bởi vì tôi thấy chúng bám theo một chủ đề chung.

Điều sau đây thường xảy ra khi chúng tôi yêu cầu đối tượng tự mô tả về mình.

P: Chúng tôi đang nói ở đây như một tập hợp năng lượng. Vì không cần phải cá nhân hóa. Không có cái gọi là khái niệm “tôi” ở đây, vì tất cả là “chúng ta”.

D: Anh có bao nhiêu người?

P: Để sử dụng một con số vật lý là vô nghĩa. Khi làm như vậy, bà sẽ cố gắng xác định ranh giới của tích cách, rằng sẽ có x tính cách. Và từ nhận thức của chúng tôi, điều này không chính xác. Không có sự phân biệt. Chúng tôi chỉ đơn giản là cùng tồn tại. Không có sự phân biệt giữa nhân cách này với nhân cách khác, hay sự khởi đầu của nhân cách này với nhân cách khác. Nó chỉ đơn giản là một sự tồn tại được chia sẻ và cùng tồn tại.

Không có sự phân biệt. Một lần nữa chúng tôi nói rằng, chúng tôi không tuyến tính về thời gian cũng như khoảng cách, và chúng tôi không có cách nào dịch được khái niệm đó. Chúng tôi chỉ đơn giản là tồn tại. Chúng tôi không cố gắng xác định sự tồn tại của mình. Về phía bà, bà phải xác định và tách biệt chính mình và cô lập chính mình để bà trở thành “bà”. Chúng tôi là chính chúng tôi. Chúng tôi ở trên mặt phẳng này không có cái mà bà sẽ gọi là “danh tính”, vì ở cấp độ này không cần xác dịnh. Việc nhận dạng danh tính là tức thời và hoàn toàn. Không cần phải dán nhãn cho nó. Vì khi người ta phải gán nhãn cho nó, người ta sẽ phải sửa đổi nhãn nhiều trên nhãn nhiều hơn là trên danh tính. Điều này được làm trên mặt phẳng của bà vì bà không có nhận thức. Nghĩ đến không phải cái nhãn mà là năng lượng. Nếu bà là chúng tôi, bây giờ bà đang ngồi trong một căn phòng và ngồi trong bóng tối hoàn toàn và đi ra đi vào mỗi phòng và mỗi người sẽ nhận ra ngay lập tức trong bóng tối hoàn toàn về những ai đang ngồi và những ai đang di chuyển. Hãy hiểu rằng những gì mà nhận thức của bà bao hàm rất rộng lớn và còn nhiều điều để bộ óc tỉnh táo của bà có thể hiểu đợc. Bà thực sự là một với vũ trụ. Và vì vậy bà không nên ngạc nhiên khi thấy rằng có nhiều khía cạnh của bản thân mà bà chưa bao giờ nhận thức được.

D: Điều này có bao gồm những gì mà chúng ta nghĩ là trải nghiệm sống trong quá khứ không?

P: Có thể là những kỷ niệm không khác gì những kỷ niệm được chia sẻ, bởi vì thực tế là bà đang được kết nối, mỗi người trong các bạn với nhau, trên mặt phẳng nhận thức bên trong mỗi người. Kỷ niệm về một trong hai người được chia sẻ bởi mỗi người bên trong mình. Bà có thể nhớ những suy nghĩ của người khác ở một mức độ rất sâu sắc. Và vì vậy bà có thể thấy rằng cuộc sống quá khứ của bà thực sự được gọi khá chính xác là một ký ức về một người đã từng sống cuộc đời đó. Chúng tôi sẽ nói rằng không có cái gọi là tiền kiếp vì theo quan điểm của chúng tôi, tất cả đều là, và tất cả sẽ xảy ra đồng thời. Vì chúng tôi không có khái niệm về thời gian, mỗi người đã là của nhau và sẽ là của nhau trong tương lai của bà. Chúng tôi biết điều này không rõ ràng cho bà vào lúc này. Tuy nhiên, mỗi người sẽ được cung cấp thông tin trong tương lai gần, trong đó mỗi người sẽ được thử thách để kiểm tra khái niệm này. Đó là: quá khứ và hiện tại đồng thời với tương lai.

D: Đó là điều khó hiểu. Làm thế nào mà chúng ta có thể liên lạc với một số kiếp trong quá khứ lần này và lần khác? Tại sao chúng ta không đi đến những cái khác nhau mỗi khi tôi hồi quy một người?

P: Bà cũng có thể theo dõi một nốt nhạc đơn lẻ trong toàn bộ bản giao hưởng. Nếu bà có thể tưởng tượng bà đang nghe một nốt nhạc được chơi trên một nhạc cụ và theo dõi nốt nhạc này trong toàn bộ bản giao hưởng, bà sẽ thấy nốt nhạc này xuất hiện trở lại, hay chính xác hơn là nghe nốt nhạc này xuất hiện lại trong toàn bộ bản giao hưởng đó. Và bà thực sự có thể xác định nốt nhạc đơn lẻ này như một danh tính riêng biệt. Bằng cách này, bà có thể nhớ lại những điều, những gì mà bà sẽ gọi là, những kiếp sống đã qua trong toàn bộ lịch sử, chỉ đơn giản bằng cách thu hẹp góc nhìn của bà vào một lĩnh vực cụ thể mà bà muốn chọn. Sự lựa chọn có ý thức có vẻ ngẫu nhiên; tuy nhiên, thực tế là bà đã tự lập trình trước để quay lại phân đoạn cụ thể đó mỗi khi bà quay lại.

D: Chúng ta có thể sử dụng từ “rung động” hoặc “năng lượng”? Rằng những người có thể xem lại nhiều kiếp trước chỉ đơn giản là có thể xem lại nhiều cấp năng lượng hơn những người khác?

P: Chính xác. Mỗi người trong số các bạn có thể theo dõi nhiều hơn những gì mà bà có thể hiểu được. Điều này có thể. Tuy nhiên, cần phải giới hạn kinh nghiệm của một người trong những lĩnh vực mang lại sự hiểu biết và giác ngộ. Và vì vậy, bỏ qua những kiếp sống mang lại bất hòa sẽ là một sự khôn ngoan hơn, vì đó không phải là mục đích cuối cùng. Nếu ngay lập tức cho phép nhận thức của bà tiếp nhận tất cả những gì có sẵn trong bà, thì bà sẽ bị choáng ngợp. Vì có quá nhiều điều xảy ra, hơn những gì bà có thể hiểu, ngay cả bây giờ khi chúng tôi nói, trong mỗi tính cách riêng biệt của bà. Trong màu trắng có rất nhiều màu riêng biệt, và bà có thể dễ dàng lấy ra một màu riêng biệt từ màu trắng. Cũng theo cách này, chính bà đã cũng đã rút ra hoặc cô lập một năng lượng cụ thể là một thành phần của bản thân cao hơn của bà. Và do đó, năng lượng này được đưa xuống cấp độ của bà, hay có thể nói, là khía cạnh này của tính cách của bà. Đó thực sự là một phần của chính bà được miễn phí kiểm soát ở cấp độ này. Việc các bạn ngồi trong căn phòng này chỉ đơn giản là phần nổi của một tảng băng khổng lồ. Và nếu bà nhận thức được nhiều hơn và có khả năng có ý thức, bà có thể mang nhiều điều nằm dưới bề mặt lên cấp độ của bà và ngược lại. Cái mà bà đã cô lập như chính bản thân của bà có thể đi đến những cấp độ cao hơn, nơi các khía cạnh năng lượng khác của bà đang cư trú. Nhiều người trong các bạn đã làm được điều này tại một số điểm. Không giống như bà đang trải nghiệm một người khác. Nó thể hiện như bà đang trải nghiệm một phần của chính mình mà bà chưa từng thấy trước đây.

D: Có khả năng nào xem xét một cuộc sống chưa từng xảy ra không?

P: Có. Bà có thể đến bất cứ nơi nào mà muốn: quá khứ, hiện tại, tương lai, trên Trái Đất hoặc trong không gian. Không quan trọng ở đâu. Bất cứ nơi nào. Bước vào tương lai thoạt đầu có vẻ khó khăn, đơn giản vì bà không quen nghĩ theo cách đó. Vì vậy, có, bà có thể dễ dàng đi lùi về cuộc sống trong tương lai.

D: Tiến tới.

P: Đó là một vấn đề về từ ngữ. Tuy nhiên, như đã nói, tất cả đã xảy ra và chưa có gì xảy ra đồng thời. Thời gian quả thực là một yếu tố tương đối.

D: Anh có thể mô tả thời gian đồng thời theo cách mà con người trên mặt phẳng này có thể hiểu một cách dễ dàng được không?

P: Chúng tôi sẽ cố. Nếu bà muốn, hãy xem xét sự khác biệt giữa đường thẳng và đường tròn. Nếu bà vẽ một đường thẳng và nối hai điểm trên một đường thẳng, bà sẽ không thấy có khả năng xảy ra song song, theo nghĩa là tất cả đều nằm trong cùng một mặt phẳng. Tuy nhiên, nếu bà nối hai điểm trong một vòng tròn thì thực sự sẽ có khả năng hai điểm được nối với nhau bằng một đường thẳng. Nếu bà chỉ coi thời gian là một khái niệm, và trong bối cảnh đó là một vòng tròn, thì có khả năng kết nối hai thời điểm với nhau. Giả sử sau đó vòng tròn này trở thành một đường xoắn ốc, sao cho các đầu được kéo dài vô hạn đến mức chúng thực tế là cùng một điểm. Khái niệm xoắn ốc này có thể được hình dung để thấy rằng thậm chí trong một vòng tròn, có lẽ, có một quá trình tuyến tính phát triển, từ đầu này đến đầu khác. Khái niệm thời gian này là một khái niệm đặc biệt có bản chất vật lý, vì tất cả mọi người trong thế giới vật chất đều phải tuân theo một số khái niệm cơ bản nhất định. Một khởi đầu và một kết thúc. Sự sống và cái chết. Đen và Trắng. Cộng và Trừ. Cần phải tách biệt các thực tại ra khỏi thế giới tâm linh, ví dụ những thực tại này trong thế giới vật chất, để có thể đạt được một quá trình phân cực. Trong quá trình này, một khái niệm đối ngẫu được đưa ra. Cộng và Trừ, vân vân. Do đó, có ý chí tự do, trong khi một vòng tròn không có ý chị tự do, bởi vì không có bắt đầu và không có kết thúc, và không có đen và không có trắng. Trong vật chất nếu theo khái niệm này, bà có một kết thúc và một kết thúc khác. Ý chí tự do không phải là cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nó chỉ đơn giản là một sản phẩm phụ của thực tế phân cực. Ý chí tự do chỉ đơn giản là phát triển từ thực tế là có các cực trong thế giới vật chất. Tuy nhiên, thời gian không phân cực. Không có thời gian cộng và không có thời gian trừ. Đơn giả chỉ là một ý tưởng về những gì hiện tại và những gì sau đó. Đó là, ngay cả khi chúng ta nói, thay đổi từ cái bây giờ sang cái sau đó. Vậy làm thế nào để có “bây giờ”? Thời gian không bao giờ đứng yên, vì vậy khái niệm bây giờ chỉ đơn giản tự động bị bỏ đi. Bây giờ là ngay hôm qua hoặc quá khứ. Lúc bà nhận ra rằng bây giờ là một suy nghĩ, nó đã trở thành quá khứ. Vì vậy không cần phải lo lắng về bây giờ. Bà luôn sống trong tương lai nếu bà chọn.

D: Nhưng tôi nghe nói rằng chúng ta có nhiều tương lai.

P: Chính xác, nhưng nhiều khi bà có thể quan sát những điều có khả năng xảy ra nhất với bà từ hướng cuộc sống mà bà đang đi đến thời điểm đó. Và cũng có ý chí tự do quyết định tất cả những gì sẽ có.

D: Một câu hỏi từ nhóm: Tôi đã quan tâm đến năng lượng, cộng và trừ, nam và nữ, như chúng ta đang thể hiện bây giờ. Có cách ào chúng ta có thể cân bằng những năng lượng đó trong chúng ta?

P: Trước hết, người ta nên biết rằng nhiều người bị phân cực là có lý do. Trong tự nhiên cũng như trong thế giới linh hồn, luôn có những người hơn người khác. Và có những người bình đẳng. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng các ví dụ âm và dương ở đây. Nếu tất cả đều là âm thì có phải là cao quý hơn dương không? Hay cao quý hơn là sự cân bằng tổng thể giữa cả hai? Không phải có nhiều hơn cái này hay cái kia thì là đúng hơn, hay có nhiều hơn sự cân bằng là đúng hơn. Chỉ có cái gì là phù hợp nhất. Đối với mỗi bài học cụ thể, ta nên rút ra cái phù hợp nhất, âm hoặc dương. Chúng tôi thấy rằng câu hỏi của bà nói lên việc hòa hợp với bản thân. Đó là, để trở nên cân bằng hơn trong năng lượng của bà. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cảnh báo bà khi nhận ra giữa con đường không phải là nơi xứng đáng nhất để đến.

D: Và mang đến câu hỏi về đồng tính luyến ái.

P: Đây chỉ đơn giản là một vấn đề của năng lượng, trong đó có năng lượng nam và nữ. Và ở trong một người đàn ông, khi anh ta được ban tặng chủ yếu là năng lượng của phụ nữ, anh ta thể hiện đặc điểm này, đặc điểm chủ yếu của nữ. Đây là lý do giải thích cho việc chủ yếu nam giới bị thu hút bởi những người ở giới đối lập, dù là họ ở trong cơ thể nam hay nữ. Và do đó, điều được thể hiện xuống một mức năng lượng của một sinh vật năng lượng nữ trong một cơ thể nam, bị thu hút bởi một năng lượng nam ở trong một cơ thể nam.

D: Ah nói đó là một năng lượng nữ. Ý anh là sao?

P: Sự phân cực hoặc định vị của linh hồn được cho là năng lượng chủ yếu của nữ nhiều hơn.

D: Điều đó có nghĩa là linh hồn có nhiều kiếp sống nữ hơn, hay nhiều trải nghiệm nữ hơn?

P: Linh hồn này rất có thể sẽ có trải nghiệm đó chứ không phải những kiếp trước đã lập trình cho linh hồn nhiều năng lượng nữ hơn. Khi tạo ra một linh hồn, một dấu ấn cá tính thường là nam nhiều hơn nữ hoặc trung tính hơn một chút.

D: Vậy kiếp trước không liên quan gì đến chuyện này?

P: Vâng, có liên quan rất nhiều vì những trải nghiệm được ghi nhớ trong quá khứ, và do đó, phần nào ảnh hưởng đến cá nhân trong việc nâng cấp năng lượng. Tuy nhiên, cuộc sống không xác định thực thể sẽ là nam hay nữ.

D: Tôi nhận thấy rằng nếu một linh hồn có nhiều kiếp sống về giới tính này hơn giới tính kia, thì sẽ khó đối phó hơn.

P: Đúng vậy, vì có nhiều quen thuộc hơn với những người khác giới. Nó có thể gây ra sự nhầm lẫn vì trong xã hội này, nhiều chương trình được lập ra để người ta trở thành đàn ông hoặc phụ nữ chứ không chỉ đơn giản là người này hay người kia có giới tính khác nhau.

D: Đây có phải là lý do chính của đồng tính luyến ái hay có những cách giải thích khác?

P: Đây là cách phổ biến nhất. Tuy nhiên, có những trường hợp người ta chọn hóa thân vào một thực tế chéo như vậy để rút ra bài học. Nhiều bài học như: điều độ, khoan dung, kiên nhẫn, khiêm tốn, v.v…Nó có thể không chỉ đơn giản là sự lựa chọn mà là vấn đề cần thiết.

Câu hỏi: Có giả thuyết cho rằng hành tinh Trái Đất được bao bọc bởi một dải năng lượng. Và được ghi lại mọi hành động, mọi suy nghĩ và mọi thứ đã từng xảy ra. Và bất kỳ ai cũng có thể nhận thông tin chỉ bằng cách chạm vào đó. Có chính xác không?

P: Đó là một tuyên bố chính xác. Vâng, thật sự, vì có cái mà bà có thể gọi là một hào quang bao quanh hành tinh này, nó liên tục được xây dựng từ những cảm xúc và thái độ của những cư dân sống trên hành tinh này. Và vì vậy hào quang này phản ánh toàn bộ chủng tộc cư trú trên hành tinh bên dưới nó. Nói chung, hào quang của bà phản ánh tính cách của bà. Đó là năng lượng nằm trong hào quang của bà.

D: Hào quang của chúng ta bị ảnh hưởng bởi năng lượng mà cơ thể chúng ta tạo ra?

P: Chính xác.

D: Còn những năng lượng bao quanh Trái Đất thì sao?

P: Chúng có phải là những nguồn năng lượng trong tương lai mà có lẽ chưa được chuyển hóa đến mức vật lý? Câu trả lời là có. Đối với các tiến trình trong quá khứ, hiện tại, tương lai là một loại quá trình xử lý. Một quy trình công nghiệp lấy năng lượng từ mặt phẳng cao hơn và chuyển chúng xuống mặt phẳng thấp hơn, thông qua hành động của ta. Và vì vậy hào quang là kết quả của quá trình xử lý này. Tuy nhiên, năng lượng đã luôn hiện hữu và sẽ luôn hiện hữu. Tuy nhiên, từ quan điểm của bà, chúng lại được phân loại từ cấp độ này sang cấp độ khác. Hào quang của Trái Đất được tạo thành từ những năng lượng đã được xử lý từ năng lượng cao hơn đến năng lượng thấp hơn. Và vì vậy đây là những sản phẩm phụ của trải nghiệm con người. Nhiều như khói bốc lên từ một đám lửa.

D: Anh có thể giải thích sự khác biệt giữa những năng lượng cao hơn và thấp hơn?

P: Những năng lượng cao hơn mà bà có thể gọi là “Thượng đế” hoặc “chân lý” hoặc “sự giác ngộ”. Đó là chúng. Đó là những tần số có thứ tự cao nhất, và được khai thác qua tâm trí và ý thức của bà. Năng lượng thấp hơn là năng lượng từ mặt phẳng cao hơn đã được đưa xuống mặt phẳng thấp hơn. Chúng là sản phẩm phụ của trải nghiệm con người. Chúng là năng lượng, tuy nhiên, chúng đã được hạ xuống một mức độ gần gũi hơn với bà. Ở đây chúng ta nói về năng lượng theo nhiều cách khác nhau.  m nhạc, toán học, ngạc nhiên, băn khoăn, yêu, ghét. Đó đều là năng lượng.

D: Và tôi hiểu rằng chúng đều được ghi lại. Không cái nào bị lãng phí, không cái nào bị bỏ quên. Đúng không?

P: Không cái nào bị mất đi. Nhiều lắm, tuy nhiên, không được sử dụng. Ví dụ, nếu năng lượng tình yêu bao quanh hành tinh của bà được sử dụng thường xuyên hơn năng lượng thù hận hoặc năng lượng sợ hãi, chúng tôi nghĩ hào quang bao quanh hành tinh cảu bà sẽ rất khác biệt. Và có mức năng lượng tổng thể cao hơn. Như thể những sản phẩm phụ này, những hào quang tỏa ra là biểu hiện của những năng lượng đã được xử lý.

D: Nếu hành tinh này bị phá hủy, những năng lượng này sẽ trở thành gì?

P: Đơn giản là nó sẽ quay trở lại vũ trụ. Và được xử lý lại theo cách khác ở một nơi khác, như bà có thể nói, vào lúc khác. Năng lượng không thể bị phá hủy. Tuy nhiên, cần chuyển hóa các năng lượng này. Vì chúng sẽ trôi dạt vô định trong vũ trụ nếu chúng không được thu thập lại và áp dụng lại đến một khu vực hoặc mặt phẳng khác, vì vậy chúng có thể được quay trở lại mục đích hữu ích.

D: Vậy những năng lượng này không biến mất mà được biến đổi. Chúng không còn ở dạng cũ. --Anh có thể nói rõ hơn về thứ mà chúng tôi gọi là “linh hồn”? Đây có phải là loại năng lượng mà anh đang nói đến?

P: Có một sự tách biệt ở đây. Chúng ta nói về năng lượng một cách rất tự do, mà linh hồn xử lý. Linh hồn ở đây là cỗ máy vận hành, nếu có thể nói như vậy. Năng lượng sẽ là nguồn nhiên liệu nuôi sống tâm hồn. Linh hồn là một tia lửa, một mảnh vỡ của Một Linh Hồn ban đầu. Đối với tất cả, tại một thời điểm, chỉ đơn giản là toàn bộ và cùng nhau. Và trong cái mà bà gọi là sự khởi đầu của sự sáng tạo, sự toàn vẹn này đã bị tách rời. Và mỗi người trong số các bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm cuộc sống như những nhân dạng riêng biệt. Đây là cái mà bà đã gọi là thời điểm của Sự sụp đổ, nơi mà kiến thức bị mất và ý thức quay xuống Trái Đất. Và những mặt phẳng năng lượng cao hơn đã bị bỏ qua và loại bỏ. Vì vậy, bà có thể thấy từ một quan điểm tương tự, đã có một sự sụp đổ ý thức rõ ràng, từ mặt phẳng cao hơn đến mặt phẳng Trái Đất cơ bản hơn. Như đã từng cảm nhận trước đây, không có sự gia tăng tội ác khi sự sụp đổ này xảy ra. Nó chỉ đơn giản là sự chú ý của những cư dân đó đã được chuyển từ mặt phẳng cao hơn xuống thấp hơn. Đó là ý nghĩa của sự sụp đổ. Không phải là một nhận định đúng hay sai. Nó chỉ đơn giản là một thực tế nằm trong lĩnh vực của sự thật. Và vì vậy bà có thể thấy rằng khi bà không còn biết được bà là ai, và là cái gì, bà sẽ có xu hướng đi lang thang, như loài người đã làm trên hành tinh này trong nhiều thiên niên kỷ. Vì vậy, sự sụp đổ chỉ đơn giản là sự lãng quên danh tính thực sự. Hạ thấp ý thức, và quên rằng tất cả thực sự là một phần của tổng thể.

D: Điều gì đã gây ra sự vỡ vụn, sự tan vỡ, ngay từ đầu?

P: Đây là một hành động có chủ đích của toàn bộ Linh hồn, Một Linh hồn Tổng thể, để trải nghiệm sự đa dạng. Vào thời điểm đó, người ta cảm thấy cần phải trải nghiệm sự đa dạng. Người ta đã nhận ra rằng để cho phép một người hiểu đầy đủ về Tất cả, thì cần có thêm trải nghiệm.

D: Linh hồn mảnh vỡ này lúc đầu đã trải nghiệm Trái Đất và mang hình dạng một cơ thể. Sau đó, cơ thể và linh hồn được tách ra khi chết. Chúng tôi biết những gì xảy ra với cơ thể. Điều gì xảy ra với linh hồn lúc đó?

P: Đây là một nền tảng cá nhân cao. Với nhiều linh hồn - chúng tôi sẽ gọi họ là những mảnh vụn --nhận thấy họ đã tụt lùi quá mức mà họ có ban đầu. Và do đó, thấy mình xa sự thật hơn so với khi họ nhập thể ban đầu. Và vì vậy cần phải có những bài học để xóa bỏ những sai lầm đã mắc phải. Một số khác thì thấy họ đã trở nên giác ngộ hơn, và vì vậy họ hòa hợp với cấp độ là Một Linh hồn.

D: Những linh hồn đã thoái lui có phải đến và sống lại một cơ thể khác không?

P: Không, vì không có cái gọi là phải đến. Nếu có một sự phù hợp, thì có, và có thể đó là điều tốt nhất. Tuy nhiên, không có quy định nào nói rằng một linh hồn phải hóa thân.

D: Điều cuối cùng xảy ra với một linh hồn riêng lẻ.

P: Mục đích cuối cùng cho tất cả các linh hồn là quay trở lại Một Linh hồn. Và mang theo tất cả những gì đã trải qua. Nó giống như là mỗi người trong số các bạn đang thu thập kinh nghiệm và lưu trữ nó cho một ngày nào đó trong tương lai, khi mỗi người trong số các bạn sẽ trở lại với bộ sưu tập kinh nghiệm của mình. Và chia sẻ với tất cả một lần nữa. Và tất cả trải nghiệm đã trải qua từ đầu đến cuối quá trình sáng tạo sẽ được chia sẻ. Đó là một bản giao hưởng của trải nghiệm.

D: Linh hồn nguyên thủy đã tách ra này có giống với khái niệm của chúng tôi về Thượng Đế không?

P: Chính xác. Đó là Một, Tất cả, Chân lý, Ánh sáng. Nhiều người có nhãn dán riêng. Bà có thể nói rằng danh tính của bà tách biệt với Thượng đế. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta thật sự là một mảnh riêng biệt hoặc một phần của Thượng đế. Không có Thượng đế nếu không có mỗi người chúng ta. Vì mỗi người trong số chúng ta chỉ cần mất đi điều gì đó, thì chính Thượng đế cũng mất đi.

Phiên này diễn ra vào năm 1987 sau khi Phil đã dành nhiều tháng ở California để làm nhiều công việc khác nhau, gồm cả điện ảnh, và trong khi tôi hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu thông tin về Nostradamus. Anh ấy đã chuyển trở lại khu vực của chúng tôi và muốn bắt đầu làm việc với tôi một lần nữa. Chúng tôi không có chủ đề nào để tập trung vào, vì vậy chúng tôi quyết định xem phiên này sẽ dẫn đến đâu. Tôi luôn chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Tôi đã sử dụng từ khóa của anh ấy và phương pháp thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy một ánh sáng trắng rực rỡ.

P: Đó là một ánh sáng hoàn toàn trắng. Tổng năng lượng. Đây là một mặt phẳng năng lượng, hay một lĩnh vực của sự tồn tại mà chúng tôi có thể được gọi là “Người trợ giúp” bên trong. Chúng tôi về bản chất là dạng năng lượng thuần túy không có cấu tạo vật chất, mà chỉ là năng lượng và cấu tạo bởi suy nghĩ.

D: Ý anh là gì khi nói chúng ta là những người trợ giúp?

P: Chúng tôi là những người đến để hỗ trợ những nỗ lực mà bà đã thực hiện. Đó là, để tìm kiếm kiến thức có sẵn cho những người sẽ hỏi. Chúng tôi có bản chất linh hoạt, trong đó chúng tôi có thể nhào nặn mình theo những năng lượng mà chúng tôi tìm thấy xung quanh mình. Chúng tôi có thể tuân theo những năng lượng đã gọi chúng tôi. Là vậy đó, chính các bạn. Chúng tôi là những người trợ giúp. Chúng tôi mang theo nguồn năng lượng có lợi nhất cho các công việc mà bà sắp tham gia. Chúng tôi hỗ trợ cân bằng năng lượng và do đó mang theo với chúng tôi nguồn năng lượng phù hợp nhất với bất kỳ tình huống cụ thể nào mà chúng tôi gặp phải. Một lần nữa, chúng tôi nói “chúng tôi” vì chúng tôi là một ý thức tập thể và không có bản sắc riêng lẻ. Chúng tôi không chấp nhận khái niệm nhận dạng số ít, mà theo thuật ngữ của con người có nghĩa là cô lập, vì chúng tôi chắc chắn không bị cô lập. Chúng tôi luôn giao tiếp và hiệp thông với tất cả các dạng năng lượng khác. Không có sự cô lập hay tách rời. Chúng tôi chỉ nói từ lĩnh vực mà của sự tồn tại mà chúng tôi nắm giữ, đến lĩnh vực của sự tồn tại mà bà nắm giữ.

Tôi không biết làm thế nào để đặt câu hỏi. Đây là điều mà tôi chưa từng gặp trước đây. Tôi cố gắng liên hệ nó với một cái gì đó quen thuộc trong công việc của mình. Tôi không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì tôi luôn bị dẫn vào những khu vực xa lạ và chưa được khám phá.

D: Có bất kỳ mối liên hệ nào với những người hướng dẫn hoặc người bảo hộ của chúng tôi không?

P: Có lẽ có một sự khác biệt ở đây là chúng tôi không phải là bản thân bà hay một phần của bà. Trên thực tế, chúng tôi khác với khía cạnh đó của bà, nhưng thực sự là một phần của chính bà, ở chỗ chúng ta là của tổng thể, một phần trong toàn thể của tạo vật. Do đó, chúng tôi có một số sự thật là một phần của chính bà và một số phần khác thì không. Chúng tôi có và chưa có cái mà bà gọi là năng lượng “Trái Đất”.

D: Vậy ý anh là những người hướng dẫn hay giám hộ của chúng tôi là những khía cạnh của tâm hồn chúng tôi, là bản thân của chúng tôi?

P: Chính xác. Vì bà thực sự là người dẫn đường của chính bà, vì bản thể ở mức cao hơn của bà đang nhìn xuống mức thấp hơn. Bà, người luôn tìm cách xác định bản thân ở một điểm của nhận thức, chỉ đơn thuần là một khía cạnh của con người tổng thể của bà. Bà, bằng cách tìm cách xác định và tách biệt nhận thức của mình, đã tách biệt khía cạnh cụ thể đó của bà ra khỏi toàn bộ bản thân. Đây là những gì mà chúng tôi sẽ gọi là …chúng tôi thấy một thuật ngữ không thể dịch ra được. Tuy nhiên, khái niệm sẽ là sự tách biệt khỏi toàn bộ hoặc sự cá nhân hóa.

D: Là năng lượng, anh đã bao giờ có sự sống trên Trái Đất hoặc tách biệt hoặc nhận dạng theo cách đó?

P: Chúng tôi chia sẻ sự tách biệt của bà, một lần nữa chúng tôi là một phần của sự tồn tại của bà. Về mặt đó, chúng tôi đã nhận ra nhiều hóa thân. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là những gì mà bà gọi là “cư dân” của một mặt phẳng cụ thể. Trên thực tế, chúng tôi là đa chiều và bao gồm đồng thời nhiều cấp độ nhận thức khác nhau. Vì vậy, chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi từng được cá nhân hóa, như cách bà nói.

D: Tôi đang cố gắng phân biệt. Tôi nghĩ rằng anh có thể đã từng có những đặc điểm nhận dạng của Trái Đất và tôi đang cố gắng phân biệt. Tôi nghĩ anh có thể đã có những đặc điểm nhận dạng của Trái Đất và sau đó tiến hóa thành một năng lượng cao hơn, như bây giờ. Đúng không?

P: Chúng tôi có thể nói là, không phải chúng tôi đã trở nên phân mảnh. Chúng tôi nói từ cấp độ đa chiều và không phân chia hay chia nhỏ thành các đơn vị năng lượng riêng lẻ. Đơn giản là chúng tôi nhận thức được đồng thời nhiều cấp độ khác nhau. Như vậy, ngay cả bây giờ chúng tôi cũng nói về mức độ tồn tại của bà, đồng thời đang ở một cấp độ khác. Đó là những gì bà có thể gọi là “nhận thức xuyên qua”.

D: Vậy năng lượng này là sự tồn tại duy nhất mà anh có.

P: Chúng tôi đã tiến hóa từ một dạng nhận thức thấp hơn thành một dạng năng lượng bao trùm hơn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn là một năng lượng xuyên không. Năng lượng của chúng tôi luôn là một trong những phương thức hỗ trợ sự tồn tại. Qua đó, chúng tôi hỗ trợ, mang những gì cần thiết cho những đối tượng yêu cầu. Năng lượng của chúng tôi là một ngành dịch vụ như cách bà hay nói.

D: Tất nhiên, tôi luôn bị ràng buộc với suy nghĩ thông thường của chúng tôi. Nên vui lòng thứ lỗi cho các câu hỏi của tôi nếu chúng có vẻ thiếu hiểu biết. Nhưng có phải anh ở cấp độ mà chúng tôi coi là “thiên thần”? Tôi biết các khái niệm của chúng tôi có lẽ rất hạn chế.

P: Chúng tôi cảm thấy rằng, theo thuật ngữ của bà, trên thực tế, một số người xem chúng tôi là thiên thần cũng là phù hợp. Trong thuật ngữ của bà, một thiên thần đến để hỗ trợ mọi người vào lúc cần thiết. Một thông điệp từ Thượng đế. Một ân nhân. Tất nhiên có nhiều quan điểm khác nhau về thiên thần. Tuy nhiên, với mục đích minh họa, chúng tôi sẽ cho phép mình được xếp vào nhóm thiên thần nếu thấy phù hợp.

D: Tất nhiên, chúng ta có bức tranh tinh thần về các thiên thần có hình dạng người.

P: Đó không là gì khác ngoài năng lượng thuần túy bị thu hút bởi một năng lượng khác. Đó là một vấn đề đơn giản của sự hấp dẫn bởi các lực tương tự. Có lẽ có thể giải thích điều này bằng cách sử dụng thuật ngữ cấp độ “hạt nhân”. Trong đó năng lượng thực sự là hạt nhân về bản chất. Hạt nhân đang được sử dụng ở đây trong thuật ngữ …Chúng tôi nhận thấy luồng suy nghĩ này có lẽ không chính xác và chúng tôi muốn đảo ngược ở đây. Và nói rằng, khái niệm chúng tôi đang mô tả có bản chất điện từ hơn. Trong đó các điện tích đẩy nhau và các mặt đối lập hút nhau. Và theo cách này, người ta có thể thấy rằng khi có sự chênh lệch về năng lượng, thì sự thặng dư sẽ tự nhiên hút về phía thâm hụt. Về cơ bản, đó là nơi ta nhận được các cực đối lập. Một loại có tính chất thặng dư, một loại có tính chất thâm hụt. Và vì vậy tự nhiên cả hai hút nhau.

D: Vậy khi ta sử dụng điện, chúng ta đang sử dụng một phần của những gì mà ta đại diện? Có chính xác không?

P: Nói tốt hơn là, một khái niệm về chúng ta là gì. Nguyên tắc thì là như nhau, Không cần thiết sử dụng một phần của chính chúng ta, trong khái niệm chúng ta là một phần của dòng điện chạy qua. Tuy nhiên, ở khía cạnh đó, tất cả năng lượng là của tổng thể, về mặt đó thì nói như vậy là chính xác.

D: Vậy cách chúng tôi sử dụng điện là cách chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của anh?

P: Có lẽ để giải thích tốt hơn, người ta có thể sử dụng đặc điểm sinh học của hệ thống miễn dịch của bà. Khi có một bộ phận của cơ thể cần một hệ thống phòng thủ cụ thể, thì toàn bộ cơ thể sẽ huy động sự trao đổi chất của mình để sản xuất và gửi enzyme hoặc protein cần thiết để tạo ra các kháng thể đặc biệt để đánh lại sự nhiễm trùng. Do đó, toàn bộ cơ thể phản ứng với một điểm hoặc một vị trí của sự nhiễm trùng, và gửi các nhu cầu cụ thể của phản ứng phòng vệ đến các khu vực có nhu cầu. Tương tự như vậy, vũ trụ nói chung có thể huy động và gửi bất kỳ dạng năng lượng cụ thể nào đến bất kỳ vị trí cụ thể nào trong vũ trụ, để hỗ trợ cho việc chữa lành cái mà chúng ta gọi là “sự bất hòa”. Chúng tôi, trong sự tương đồng này, có thể được so sánh với các kháng thể được gửi đến để hàn gắn sự bất hòa.

D: Tôi luôn có thể có được một bức tranh rõ ràng hơn thông qua những sự so sánh tương đồng. Tôi đã được kể về các nguyên tố? Anh có bất kỳ mối liên hệ nào với loại năng lượng đó không?

P: Như chúng tôi đã nói trước đó, luôn có một mối liên hệ giữa tất cả các cấp độ và các dạng năng lượng. Chỉ đơn thuần là một sự địa phương hóa của một năng lượng cụ thể thành một dạng của một nhu cầu cụ thể. Và vì vậy chúng tôi tiếp xúc và nhận biết về thứ mà bà gọi là năng lượng “nguyên tố”. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là thứ năng lượng được gọi là “nguyên tố”. Như bà sẽ nhận thấy, chúng tôi vượt xa hơn nhiều so với việc bao hàm đồng thời năng lượng đó.

D: Tôi tự hỏi liệu anh có cùng bản chất không? Tôi nghe nói rằng năng lượng nguyên tố rất cơ bản, và không có trí thông minh hay hiểu biết mà dường như là bà có.

P: Có lẽ bà sẽ nhìn vào một đầu của quang phổ bi phân lập hoặc tách biệt thứ mà bà gọi là năng lượng “nguyên tử”. Bà chỉ đang xem xét một khía cạnh cụ thể của tổng năng lượng và mô tả nó như một nguyên tố. Tuy nhiên, nó là một phần và một mảnh của một bức tranh hoàn chỉnh hơn.

D: Tôi đã hiểu rằng năng lượng nguyên tố chủ yếu gắn liền với Trái Đất của chúng ta.

P: Có vẻ như bà sẽ nghĩ rằng đó là những dạng sống thấp hơn, chẳng hạn như cỏ và cây, hoặc những dạng cụ thể mà bà có thể gọi là “dạng sống thấp” trên hành tinh của bà. Tất nhiên, năng lượng có liên quan đến các dạng sống cao hơn như mèo và chó. Và cả năng lượng gắn với các dạng sống cao nhất, đó chính là bà. Không có sự phân biệt giữa các năng lượng, ở chỗ, chúng là một phần và một mảnh của tổng thể. Chúng thường liên quan đến một hoặc nhiều cấp độ nhận thức cụ thể. Sẽ thiếu chính xác nếu nói rằng cỏ không nhận thức, vì nó thực sự có nhận thức. Chính nền tảng mà bà bước đi trên đó thực sự có nhận biết. Từ chối điều này có lẽ bà sẽ tự đặt mình vào vị trí của Thượng đế, tất cả bao hàm, tất cả nhận thức, và tất cả những thứ khác đều ở bên dưới và không nhận thức. Điều này không chính xác. Tất cả mọi tạo vật đều nhận biết được. Bà có nhận thức được điều này hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bà. Bà có khả năng nhận thức về mọi tạo vật, từ các dạng nhận thức thấp nhất đến cao nhất. Và không nhất thiết phải giới hạn ở Trái Đất cụ thể của bà. Bà rất có thể nhận thức được toàn bộ sự sáng tạo, chỉ đơn giản bằng cách thừa nhận rằng tất cả mọi thứ đều nhận thức được.

D: Tất nhiên, điều này sẽ làm cho cuộc sống vật chất của chúng ta trở nên khó khăn.

P: Chúng tôi cảm thấy rằng có lẽ nó sẽ làm cho cuộc sống của bà phong phú và đầy đủ hơn, vì bà sẽ không cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Bà sẽ ở trong tình anh em một lần nữa, như số phận của bà. Có lẽ bà đã bị cô lập vì nhiều lỗi không phải của mình hoặc có thể do nhầm lẫn. Tuy nhiên, trách nhiệm cuối cùng của cá nhân là làm thế nào để họ nhận thức được. Nếu một người chọn từ chối sự tồn tại của người khác, thì đó là đặc quyền của họ. Tuy nhiên, sau đó họ phải có khả năng…Chúng tôi sẽ thay đổi điều này vì chúng tôi không muốn biểu thị ý nghĩa của sự trừng phạt. Chúng tôi không muốn thể hiện khái niệm đó. Chúng tôi đang cố gắng ngụ ý rằng một người sẽ tạo ra thực tại của chính mình. Và vì vậy người ta có thể thấy rằng khi tạo ra thực tại của chính mình, họ phải sống với nó.

Vâng, một số người sẽ coi đó là trừng phạt. Nhưng nếu ta tự tạo ra nó, ta phải lãnh hậu quả.

P: Chính xác.

D: Anh tiếp tục nói về toàn thể. Đó có phải là điều chúng ta coi là Thượng đế không?

P: Ở một cách tiếp cận ngộ nghĩnh hơn, sự toàn thể thực ra là những gì mà bà gọi là “Thượng đế”, ở đó Thượng đế sẽ bao trùm tất cả. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng khái niệm hiện tại của bà về Thượng đế có lẽ sẽ khái quát hơn khi là một bản tóm tắt các thuộc tính của con người được nâng lên địa vị của một đấng sáng tạo.

D: Tôi đang tự hỏi liệu anh sẽ được coi là đấng sáng tạo hay người đồng sáng tạo.

P: Tất nhiên, có một số sự thật trong những lời bà nói. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy sẽ không phù hợp nếu tự cho mình là như vậy.

D: Vậy anh chưa tiến hóa xa như vậy? Tôi đoán tôi đang cố gắng để định vị anh.

P: Chúng tôi chưa bao giờ là người sáng tạo. Chúng tôi không phải người sáng tạo. Chúng tôi thật sự có thể là …tuy nhiên, chúng tôi muốn làm rõ điều này. Tại thời điểm này… (Tạm dừng).

D: Sao? Một sự hiểu lầm hay là gì?

Một hơi thở sâu và sau đó Phil đột ngột mở mắt. Anh tỉnh dậy. Điều này thật bất thường. Tôi hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra.

P: (Anh ấy đang rất tỉnh táo) Tự nhiên nó tắt. Giống như họ đang chuẩn bị nói điều gì đó rồi có một sự gián đoạn trong các trường năng lượng.

D: Anh có nghĩ rằng đó là điều mà họ không nên nói tới?

P: Không, giống như có một sự can thiệp. Đôi khi nó xảy ra, bà biết đấy, khi các năng lượng khác nhau đang đến và đi. Giống như một kiểu rất tế nhị để làm cho nó cân bằng, và nếu một năng lượng bên ngoài xâm nhập thì nó sẽ bị phá vỡ kết nối.

D: Như tĩnh điện hay gì?

P: Chà, không phải năng lượng điện. Nó giống như năng lượng suy nghĩ hơn.

D: Thứ gì anh đang nghĩ đến?

P: Không, chỉ là năng lượng bên ngoài. Không tệ, giống như kết nối đã bị phá vỡ.

Chưa bao giờ rõ được điều gì đã gây ra sự can thiệp, nhưng Phil nghĩ chúng tôi nên kết thúc phiên làm việc ngày hôm đó. Điều đó ổn với tôi vì toàn bộ phiên làm việc đã khiến tôi căng thẳng. Chúng tôi đang thảo luận một chủ đề rất phức tạp để tôi có thể hiểu và tôi gặp khó khăn trong việc đặt câu hỏi. Nên tôi thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi nhà anh. Tôi biết mình sẽ cần thời gian để hấp thụ và ít nhất cũng đồng hóa một phần thông tin. Tôi không biết rằng tôi đã không nhìn thấy năng lượng cuối cùng của năng lượng kỳ lạ này.

Chúng tôi đã lên lịch một cuộc gặp đặc biệt tại nhà Billie Cooper tối hôm đó. Họ đã lỡ mất các buổi làm việc với Phil khi anh ấy sống ở California, vì vậy họ rất nóng lòng muốn anh ấy trở lại. Có nhiều người có mặt hôm đó chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng này, vì vậy có một không khí tò mò trong phòng khi chúng tôi bắt đầu. Tôi lại sử dụng từ khóa của anh ấy và phương pháp thang máy. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng rực rỡ đã trở lại, gần như là nó chưa từng biến mất. Vì tôi không có thời gian để xây dựng câu hỏi, nên đầu óc tôi gần như chạy đua để nghĩ cách bắt đầu.

D: Đây có phải là ánh sáng chúng ta đã thấy chiều nay không?

P: Đúng rồi.

D: Anh có nghĩ đây là năng lượng thích hợp để trả lời các câu hỏi của tôi tối nay không?

P: Đối với nhóm này tại thời điểm này, đây là một mối liên hệ cho những gì bà cần hỏi và những gì bà có thể được nhận. Đôi khi, người ta sẽ hỏi điều gì là không thực tế để được trao cho, vì chúng ta nhận được cái gì gần với những cái chúng ta đã yêu cầu.

D: Khi chúng tôi liên lạc với năng lượng này vào chiều nay, họ nói rằng họ có bản chất của người hỗ trợ. Bản chất trợ giúp là năng lượng được sử dụng khi ta muốn tạo ra mọi thứ trong đời và khiến cho mọi thứ xảy ra. Đây là năng lượng được mang đến để sử dụng, và có thể được sử dụng bằng nhiều cách. Tôi định nghĩa như vậy có chính xác không?

P: Chúng tôi sẽ nói rằng điều đó là chính xác.

D: Đó là một năng lượng bao gồm nhiều chiều không gian thay vì ở một cấp độ. Do đó, nó có rất nhiều kiến thức, hơn là một năng lượng đơn lẻ. Vì vậy, có lẽ đó là một năng lượng thích hợp để chúng ta liên hệ tối nay.

P: Chúng tôi muốn nói rằng có lẽ một lời giải thích rõ ràng hơn sẽ cần từ từ. Chúng tôi muốn giải thích rằng năng lượng này không có tính chất tích trữ. Đó là, một dạng hay một nơi chứa đựng kiến thức. Chỉ đơn giản là một ống dẫn mà thông qua đó, kiến thức được truyền đi. Chúng tôi mang lại những gì được yêu cầu. Chúng tôi không nắm giữ hoặc lưu trữ kiến thức này. Có lẽ ở cấp độ của bà, đây là một điểm không đáng kể. Tuy nhiên, trong những cuộc trò chuyện tiếp theo, có thể thấy rằng thực sự có sự khác biệt sâu sắc giữa những người sẽ truyền tải kiến thức này và những người sẽ lưu trữ hoặc tiếp nhận kiến thức này.

Các câu hỏi đã được trả lời sẽ được đưa vào các chương khác nhau trong cuốn sách này.

Nhiều lần tại các cuộc họp này, các linh hồn, hoặc bất cứ thứ gì như thế, sẽ xuất hiện để tò mò về chúng tôi. Những điều này thường khiến chúng tôi thích thú và giật mình khi chúng đặt câu hỏi cho chúng tôi. Một số câu hỏi rất khó trả lời, vì chúng liên quan đến các khái niệm trong nền văn hóa của chúng ta mà chúng ta không nghĩ đến. Những lúc như vậy chúng tôi thường cảm thấy trân trọng vì những câu hỏi khó khăn mà chúng tôi đặt họ vào tình trạng tương tự. Nhưng điều đáng chú ý là họ luôn có thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức, trong khi chúng tôi phải vấp ngã và suy diễn và thường chỉ nhún vai cam chịu khi họ lật ngược thế cờ.

P: Không cần phải sợ chúng tôi vì chúng tôi nói thông qua người đàn ông này, anh ta làm điều này một cách tự nguyện và không sợ hậu quả xấu. Anh ấy mang năng lượng này qua anh ấy để chia sẻ với bà, vì anh ấy đã tìm thấy sự thật trong năng lượng này, và vì vậy mong muốn chia sẻ nó với những người khác. Khi cho đi, anh ta nhận được rất nhiều. Một lần nữa không cần phải sợ chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là một số người đã đạt được cấp độ cao hơn nhiều so với cấp độ hiển hiện trong tự nhiên trên hành tinh của ạn. Chúng tôi ở đây để mang lại sự thật và sự giác ngộ. Và đễ hỗ trợ nâng cao ý thức trên hành tinh của bà, để sự ngu dốt và mê tín dị đoan đang thịnh hành sẽ bị xua tan và thay thế bằng kiến thức và sự thật. Chúng tôi đến trong hòa bình, hòa hợp và yêu thương. (Giọng nói trầm hơn và nghe khác hơn của Phil. Nó khiến tôi ớn lạnh). Lúc này, bà đang bị giám sát bởi một người vĩ đại hơn bất cứ điều gì từng trải qua trong căn phòng này. Tại thời điểm này, có một Người theo dõi, một người giám hộ được phân công đến căn phòng này, để bảo vệ những người đang tụ họp ở đây, những người mong muốn được học hỏi. (Giọng nói cứ thấp dần và trầm hơn. Không giống với giọng bình thường của Phil. Điều này cũng rõ ràng với những người khác trong phòng.) Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi bà có thể cho chúng tôi hỏi một câu không?

Thật bất ngờ, nhưng khi tôi nhìn quanh phòng, những người khác đều gật đầu đồng ý rằng chúng tôi nên thử ở góc độ này.

Một thành viên của nhóm hỏi, “Anh có phải có bản chất của những người đã từng sống trên Trái Đất không?”

P: Đúng, đó là một tuyên bố chính xác. Nếu có thể, hãy tưởng tượng ý thức chung của mỗi người trong căn phòng này, bây giờ, cùng nhau mà không có cơ thể vật lý của các bạn. Nếu ý thức của bạn được loại bỏ khỏi cơ thể, các bạn sẽ được kết hợp với nhau bởi một lợi ích chung, hoặc một mục tiêu chung. Và chúng tôi là như vậy đấy. Chúng tôi nhận thấy rằng năng lượng của chúng tôi giống nhau về độ rung và rất tương thích, mặc dù không giống nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản là làm việc rất tốt với nhau như một đơn vị, chia sẻ thông tin và ý tưởng và cung cấp những thứ mà chúng tôi quen thuộc tại bất kỳ thời điểm nào. Không có danh tính cũng như không cần thiết phải có danh tính. Chúng tôi chỉ đơn giản là tồn tại.

D: Và anh muốn hỏi chúng tôi một số câu hỏi?

P: Tại thời điểm này, chúng tôi đánh giá cao cơ hội này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ để bà xác định bất cứ cam kết nào trong cuộc hẹn này tối nay. Nói cách khác, bà có thể hỏi trước.

D: Cách nào cũng được. Tôi tin rằng chúng ta có đủ thời gian.

P: Có một lĩnh vực mà chúng tôi muốn đề cập tối nay, nếu có được sự đồng ý của nhóm bà. Và đó sẽ là lĩnh vực về nhận thức tình dục, hay nói cách khác là bản dạng giới. Chúng tôi ở đây không có danh tính về giới. Chúng tôi chỉ đơn giản là năng lượng tâm linh xuyên không (etheric) và cảm thấy khá thú vị - không có nghĩa là thiếu tôn trọng - rằng bà xem bản thân mình là người này hay người khác. Dường như bà có nhu cầu rất lớn để tách mình ra theo bản dạng giới. Điều này chúng tôi thấy hấp dẫn nhất. Có vẻ như có một số ly giáo ở đây trong bản sắc riêng của bà. Chúng tôi cảm thấy bà đã đánh mất danh tính thực sự của mình khi phải liên hệ đến nhau về những điều này. Đó chỉ đơn giản là một quan sát từ quan điểm tham khảo của chúng tôi. Và đó chỉ đơn giản là vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đưa ra thảo luận nếu bà cảm thấy nó phù hợp.

D: Hừm, một chủ đề khá lạ. Tôi không cho là chúng tôi đã nghĩ về nó, đúng không?

Một thành viên trong nhóm xung phong, “Tôi có thể nói rõ hơn một chút được chứ?”

P: Chúng tôi hy vọng rằng bà sẽ làm như vậy. Và vì vậy, cho chúng tôi thêm một số cái nhìn sâu sắc về sự xuất hiện này để có thể hiểu rõ hơn từ cấp độ của chúng tôi.

Thành viên của nhóm tiếp tục nói, “Theo cách hiểu của chúng tôi, anh muốn thảo luận về lĩnh vực thể chất. Và anh là năng lượng thuần khiết, không quan tâm đến những thứ vật chất, vì vậy anh không phải lo về bản sắc giới tính. Nhưng trong lĩnh vực thể chất, điều này rất quan trọng, bởi vì nó đại diện cho bản sắc của chúng tôi. Vì vậy anh đã đi đến một lĩnh vực thảo luận có thể hơi xa lạ với năng lượng etheric. Nếu chúng tôi bị giới hạn trong các cơ thể vật lý, đây là một phần rất quan trọng, và chúng tôi phải quan tâm đến điều này. Anh có hiểu chứ?”

P: Chúng tôi đang đồng hóa thông tin này. Và sẽ trả lời như thế này: Chúng tôi hiểu mối quan tâm của bà. Chúng tôi hiểu nhu cầu của bà để định dạng hoặc nhận diện khía cạnh vật chất của bà. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy - và chúng tôi ở đây không phải rao giảng, chỉ đơn thuần là đưa ra những nhận xét từ khía cạnh của chúng tôi - rằng không có quá nhiều ý thức về sự chăm sóc nuôi dưỡng dành cho những cơ thể vật chất này, mà là ý thức về bản sắc dành cho cơ thể vật chất này. Dường như bản thân cơ thể vật chất đã có một danh tính.

D: Đúng vậy. Nó đã có một danh tính bởi vì đó là cách chúng tôi nhận ra bản thân, được xác định với thời gian và vật chất. Tôi có thể hỏi một câu hỏi không? Có ai trong số các bạn đã từng ở trong một cơ thể vật lý chưa?

P: Chưa từng, vì chúng tôi chưa ở mức mà vật chất có thể tự thể hiện. Chúng tôi là một năng lượng đơn giản là không có lợi cho việc hình thành vấn đề vật chất. Nó là năng lượng điện trường, không phải là cấu trúc hay thành phần tạo điều kiện cho sự hình thành vật chất. Không ai trong số chúng tôi ở thời điểm này đã từng có trải nghiệm cái mà bà gọi là một hiện thân “vật lý”, mặc dù điều đó không có nghĩa là chúng tôi chưa từng ở trên hành tinh của các bạn trước đây. Chúng tôi đã đến đó nhưng không phải ở dạng người. Đã có nhiều dạng sống khác ngoài con người trên hành tinh của bà, có ý thức. Tuy nhiên, bà không có lưu trữ nào về các mẫu này, vì không có ai lưu trữ.

Thành viên: Vậy nguồn gốc của anh là gì?

P: Chúng tôi nói từ bản chất của sự thật, về Một Thượng Đế Thật, như bà sẽ nói bằng tiếng của bà. Chúng tôi nói từ những người ban sự thật, từ tập hợp của ánh sáng, hoặc như cách bà nói, là tổng lãnh thiên thần. Chúng tôi là một thông điệp thông tin. Chúng tôi xác định vai trò của mình là những người ban phát sự thật. Có nhiều nhóm hoặc đoàn khác mà trách nhiệm của họ có thể là vấn đề sức khỏe, hoặc có lẽ là xây dựng hoặc tái tạo lại hành tinh. Có những nhóm mà toàn bộ chức năng chỉ là xây dựng vũ trụ.

D: Cấp độ của Đấng Sáng tạo.

P: Chính xác. Có nhiều nhóm chuyên môn khác nhau. Vì các bạn tìm kiếm thông tin, các bạn đã liên hệ với chúng tôi, những người ban phát sự thật. Và vì vậy chúng tôi ở đây.

Thành viên: Tôi nghĩ tôi hiểu điều đó. Chúng tôi có trách nhiệm trong lĩnh vực vật chất của mình. Các anh có những loại trách nhiệm nào? Tôi biết rằng các anh không bị giới hạn bởi thời gian như chúng tôi. Các anh sống vì điều gì? Năng lượng này để làm gì?

P: Có rất nhiều công việc và sự chú ý trên mặt phẳng này được dành cho việc hình thành và tạo ra các năng lượng phụ, hoặc để diễn giải, tạo ra các vòng tròn trong một cái ao. Công việc của chúng tôi, nếu chúng tôi có thể so sánh tương tự, chỉ đơn giản là ném đá xuống nước và làm cho các vòng tròn tỏa ra từ nơi đó. Chính trong những vòng tròn đồng tâm tỏa ra bên ngoài này là nơi chúng tôi vượt trội hoặc giỏi nhất. Tất nhiên, bà phải hiểu đây chỉ là một sự so sánh đơn giản. Nhưng mục đích là tạo ra các mẫu năng lượng hữu ích cho những dạng sống và những năng lượng ở một cấp độ thấp hơn chúng ta một chút. Nói cách khác, chúng tôi tạo ra một bầu không khí hoặc môi trường có lợi trong những vòng tròn năng lượng này. Để những người đang làm việc bên dưới chúng tôi có một môi trường hiếu khách để làm việc. Đó là một chuỗi môi trường kế thừa giống như chuỗi phân cấp tự nhiên của bà trên thế giới vật chất. Điều này có dễ hiểu không?

Các thành viên đều phản hồi là có.

D: Nó hơi phức tạp. Nhưng có phải đây cũng là những năng lượng mà bản thân chúng tôi có thể sử dụng để tạo ra mọi thứ?

P: Không trực tiếp. Vì những năng lượng mà chúng tôi xử lý ở mức độ cao hơn nhiều so với mức mà bà có thể tương tác trực tiếp. Tuy nhiên, thông qua các tình huống như thế này, sẽ có tác động bắc cầu, chúng ta có thể trao đổi các khái niệm và những sự so sánh, hình dung, hợp lý hóa, v.v…Vì vậy thực tế là sự thật của chúng tôi có thể được bắc cầu đến mức độ hiểu biết của bà và ngược lại.

D: Đây là lý do tại sao anh có vẻ xa lạ với các khái niệm khác nhau của chúng tôi.

P: Chính xác. Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi thực sự không muốn thuyết giảng mà chỉ quan sát. Nhưng chúng tôi cảm thấy quá chú trọng vào bản dạng giới. Và đã được kéo ra từ danh tính thực sự, ý thức hoặc các nhận dạng của Thượng đế hoặc Chúa, hoặc một trong hàng trăm nghìn thuật ngữ được đặt cho nó. Đó là danh tính thật sự của bà, năng lượng là năng lượng giống như chính chúng tôi. Tất nhiên, bà biết các cơ thể vật lý của bà không hơn gì một nông cụ hoặc một công cụ. Giống như là khi bà, đang lái xe của mình, giả định danh tính của chính cái xe, và không chỉ là hành khách trên xe. (Cười lớn). Bà sẽ cảm thấy rằng bà là một cái xe Buick. Bà to lớn. Bà màu đỏ. Bà sẽ cảm thấy bốn cái lốp xe dưới chân. Và bà sẽ cảm thấy từng vết xước và vết lõm trên người. Tất nhiên đây là một sự hình tượng hóa đơn giản. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng nó đầy đủ --ít nhất là theo quan điểm của chúng tôi - tóm tắt các nhận thức về việc làm thế nào thực tại vật chất trông như là vượt qua thực tế tâm linh.

D: Vâng, nhưng bất cứ khi nào anh ở trong một cơ thể vật lý, tiềm thức sẽ quên đi phần khác và chỉ tập trung vào thể chất. Đây là một trong những mối nguy khi xâm nhập vào một cơ thể.

P: Đó là một tuyên bố hoàn toàn chính xác. Thực sự là một mối nguy hiểm, một mối nguy hiểm không chính xác hoặc không cần thiết được ban cho nhưng là một thứ thực sự phổ biến.

Một thành viên khác của nhóm xen vào, “Có phải anh đang nói rằng chúng tôi đã trở nên gắn bó với cơ thể mang tinh thần của chúng tôi, đến mức chúng tôi hòa nhập và cảm nhận từng vết xước, từng vết sưng, và tự hào về màu sắc và vân vân của chúng tôi, hơn là liên quan đến danh tính thực sự và tinh thần?”

P: Chính xác, và là một cái nhìn sâu sắc nhất về một vấn đề rất thực tế trên hành tinh này. Danh tính thực sự nằm trong vật chất. Và việc một cá nhân nhận ra danh tính thực sự của mình là một năng lượng bên trong, chứ không phải là phương tiện xung quanh.

D: Vậy có phải chúng ta đang tạo ra quá nhiều sự phân chia giữa nam và nữ, thay vì tích hợp cả hai vào con người của chúng ta?

P: Điều đó hoàn toàn chính xác. Vì trong sự tách biệt danh tính này, các luật xã hội quy định rằng các năng lượng được bao bọc trong năng lượng nam tính, theo quy ước xã hội sẽ liên hệ theo một cách cụ thể với những năng lượng được bao bọc trong một phương tiện nữ tính. Và chúng tôi có thể sử dụng một ví dụ, phong tục hẹn hò, ngôn ngữ cơ thể của bà, vân vân. Tại thời điểm này, trong khu vực này của hành tinh của bà, quy chuẩn được chấp nhận cho toàn bộ là hướng tới các giới tính có bản sắc đối lập. Và nhận thức về các giới tính không được chấp nhận với các giới tính có danh tính bình đẳng, như trên mặt phẳng của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy đã có nhiều sự sai lệch do nhận dạng nhầm lẫn này. Những gì chúng tôi đang nói ở đây không phải bất cứ điều gì về các quan hệ tính dục, mà chỉ đơn giản là bạn bè. Nhiều người đàn ông ngại kết bạn với nhau vì họ đều là đàn ông. Và nhiều người phụ nữ ngại kết bạn vì cả hai đều là phụ nữ. Và nhiều người phụ nữ và đàn ông sợ trở thành bạn bè, vì họ sợ những động cơ ở mức độ thầm kín. Nên ta thấy có nhiều hiểu lầm được đưa ra bởi nhận dạng vật lý này.

D: Có cân bằng giữa tính nam và tính nữ bên trong các năng lượng không?

P: Với tất cả các mục đích thực tế, không có thứ gọi là năng lượng nam tính và nữ tính ở cấp độ này. Đơn giản là có năng lượng. Không có sự phân biệt.

Thành viên: Tôi nghĩ rằng để có thể nhận ra, anh phải có một số trải nghiệm với nó. Vậy anh là năng lượng đã được tạo ra bởi các năng lượng cao hơn, hay anh là những năng lượng được tạo ra từ các mô hình suy nghĩ từ Trái Đất?

P: Chúng tôi được tạo ra bởi Chủ nhân, bởi Một-Tất cả. Vị thần tối cao của mọi tạo vật. Chúng tôi không, như bà nghi ngờ, không có năng lượng Trái Đất, vì chúng tôi đến từ một mặt phẳng xa ở phía trên mà năng lượng Trái Đất có thể tiếp cận. Tuy nhiên, khi bà tiến xa hơn từ mức độ tồn tại nam - nữ, sự phân biệt giữa nam và nữ ngày càng ít đi. Đến điểm như chúng tôi ở đây, không còn bất cứ sự phân biệt nào. Chỉ đơn giản là vì mục đích sinh sản mà có sự khác biệt này. Tuy nhiên, không cần phải sinh sản ở mặt phẳng tâm linh. Trong mặt phẳng tâm linh không cần có sự phân biệt, và vì vậy bà càng lùi xa khỏi mặt phẳng vật chất của bà, sự phân biệt càng ít cho đến mức không còn sự phân biệt nào nữa.

D: Đây là một rong những bài học mà chúng tôi chọn để họ và trải nghiệm, để đến với mặt phẳng này và đi vào những cơ thể vật lý này ở những giới tính khác nhau. Rõ ràng anh là một năng lượng đã không quyết định được những điều đó, vì tất cả là một phần của việc học của chúng tôi.

P: Không có sự lựa chọn nào trong vấn đề này. Đối với việc chọn hóa thân, chúng tôi không thể chọn. Đó là một vấn đề vật lý.

D: Anh sẽ không được phép hay là anh không thể?

P: Năng lượng của chúng tôi sẽ không thể chứa trong một cơ thể vật lý. Đó là một vấn đề của rung động. Các cơ thể vật lý với năng lượng đang rung động ở một mức độ quá chậm của bà sẽ không thể chứa năng lượng của chúng tôi. Giống như cố gắng giữ nước trong một cái xô màn hình. Chúng tôi không đưa ra một lời phán xét ở đây vì chúng tôi hiểu các lý do bà ở trong cơ thể vật chất. Có nhiều bài học đã được rút ra. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng - và một lần nữa chúng tôi nói điều này với sự quan tâm yêu thương hết sức có thể - rằng theo quan điểm của chúng tôi, dường như đây là sự xác định danh tính quá mức với các phương tiện vật chất. Và ít hơn ở khía cạnh năng lượng của các danh tính của bà. Có lẽ chúng tôi đang có thành kiến trong quan điểm của mình bởi vì chúng tôi đang quan sát từ một vị trí muốn loại bỏ nó đi.

D: Tôi nghĩ có lẽ anh là một năng lượng tiến bộ. Rằng có thể một lúc nào đó đến lúc anh sẽ hóa thân vào một cơ thể.

P: Nếu có thể đưa một cơ thể vật chất lên cấp độ có thể chứa được chúng tôi, thì điều đó là khả thi. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ít nhất là trong trải nghiệm của chúng tôi và ở mức độ vật chất mà chúng tôi đã trải qua, điều đó sẽ không thể thực hiện được.

D: Sự khác biệt giữa năng lượng tinh thần mà chúng tôi có trong cơ thể vật chất và loại năng lượng của các anh là gì?

P: Đơn giản là tần số của rung động. Chúng tôi nhận thấy trong cuộc trò chuyện này nhiều sự khai sáng. Và chúng tôi đánh giá cao sự trung thực và thẳng thắn của bà. Đôi khi chúng tôi cũng muốn quan sát để có thể học hỏi từ các cuộc thảo luận của bà. Chúng tôi đánh giá cao điều này, vì thường không có nhiều người đến cấp độ của chúng tôi để chia sẻ với chúng tôi những sự thật của các bạn, khái niệm của các bạn. Mặc dù chúng không phải của chúng tôi, nhưng chúng tôi đánh giá cao việc chia sẻ chúng với bà, vì chúng cũng khai sáng cho chúng tôi. Rõ ràng có ý kiến cho rằng chúng tôi vượt trội về một mặt nào đó bởi vì chúng tôi khác biệt. Điều đó không đúng. Chúng tôi đang ở một sự rung động khác, có thể phần nào bị loại bỏ từ chính bà, tuy nhiên điều này không khiến chúng tôi trở nên vượt trội. Trong vương quốc của Thượng Đế không có bề trên và kẻ thấp hèn. Chỉ có những người tồn tại trong các dạng và không gian thích hợp của họ, và họ làm những gì đơn giản là điều phải làm. Không có khái niệm tốt hơn hoặc ít hơn. Đây là một khái niệm đặc biệt của con người.

Thành viên: Anh có phải là một sinh vật hoàn thiện và anh có con đường tiến hóa ở cấp độ của mình không? Anh có đang quay trở lại nguồn gốc của tất cả năng lượng trong vũ trụ, hay anh sẽ ở lại cấp độ này?

P: Trước hết, chúng tôi muốn nói rằng có một số giả thuyết mà chúng tôi thấy không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi không phải những sinh vật hoàn thiện, và còn xa mới tới được. Chúng tôi cũng đang học hỏi những sinh vật khác. Chúng tôi là những sinh vật siêu phàm. Chúng tôi đang trên con đường tiến hóa như bà thường nói. Chúng tôi không có câu trả lời cuối cùng. Vì chúng tôi đã đạt được bước cuối cùng, sẽ không có cách nào có thể giao tiếp thông qua phương tiện này và để anh ta sống với nó. Đó là một năng lượng vượt xa bất cứ thứ gì có thể chứa một dạng vật chất. Chỉ đơn giản là nâng độ rung của các phân tử vật chất đó lên một cấp độ vượt xa mức mà chúng duy trì, và sau đó nó sẽ tan rã. Chúng tôi không muốn làm bà sợ hãi hoặc cảnh cáo bà, nhưng để bà cảm nhận được sức mạnh của năng lượng đó. Vì năng lượng đó sẽ mạnh đến mức khiến tất cả mọi người trong căn phòng xung quanh anh ta bốc hơi, đơn giản là vậy. Bà không có khái niệm về sức mạnh của năng lượng Thượng đế toàn bộ. Nó quá mạnh để được nâng lên cấp độ này. Năng lượng này vận hành toàn bộ vũ trụ, tất cả của tạo hóa. Và như vậy, ngay cả ở dạng cực nhỏ, đưa đến cấp độ này, sẽ không tốt. Tại thời điểm nào đó trong quá trình tiến hóa của bà - và điều này bao gồm tất cả mọi người trong căn phòng này theo nghĩa vật lý - mỗi người trong số các bạn sẽ, không chỉ đạt được, mà sẽ vượt qua nó. Chúng tôi cũng vậy, là một loài tiến hóa. Chúng tôi đang ở một cấp độ siêu việt và chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, chúng tôi giác ngộ hơn từ quan điểm rằng góc nhìn của chúng tôi rộng hơn nhiều so với quan điểm của bà. Có những điều mà bà có kiến thức sâu sắc, chúng tôi không biết. Và do đó, chúng ta cung cấp và tiếp nhận kiến thức này thông qua giao tiếp. Chúng tôi học hỏi từ điều này như các bạn. Chúng tôi có thể dễ dàng tự nhóm lại với nhau và liên hệ với một người trong các bạn để chúng tôi có thể đặt câu hỏi. Và khá thường xuyên.

D: Vậy một lúc nào đó chúng tôi sẽ đạt được trình độ đó?

P: Chính xác. Tuy nhiên nó sẽ không được trao cho mà phải được học. Để nâng cao kiến thức và nhận thức của bà, tần số rung động của bà phải tăng lên. Và do đó, bà càng trở nên hòa hợp với cái tuyệt đối, với một bản sắc chân chính của Thượng đế, thì sự rung động của bà sẽ càng tăng lên. Và như vậy bà sẽ, thông qua quá trình tiến hóa tâm linh của bà, cuối cùng bà sẽ đạt được sự rung động mà chúng ta cộng hưởng bây giờ. Nhưng có một giả định rằng cấp độ của chúng tôi là ở mức mà bà muốn phát triển. Một lần nữa, có nhiều khu vực và cấp độ khác nhau để phát triển. Bà có thể tưởng tượng mình đang đứng dưới chân một ngọn núi bao la, với nhiều, rất nhiều, nhiều con đường khác nhau để trèo lên. Bà đứng dưới chân một con đường mà các nhánh rẽ vào vô số con đường khác. Tất cả cuối cùng đều dẫn đến đỉnh nhưng không phải tất cả đều đến cùng một vị trí ngay ở trên đỉnh. Vì có lẽ ở mức cao nhất là một cao nguyên và bà có thể ở nhiều nơi khác nhau trên cao nguyên này. Rồi mỗi người trong số các bạn sẽ ở một thời điểm nào đó bên dưới cao nguyên, có lẽ gần đáy, giống như chúng tôi. Và bà có thể thấy rằng đã có một khoảng cách nào đó giữa bà và đáy. Bởi vì khi đạt đến cấp độ mà chúng ta có thể giao tiếp, bà đã đi được một quãng đường xa. Rồi bà có thể nhìn thấy rằng sườn núi được được bao phủ bởi các con đường khác nhau, có nhiều cách khác nhau để đi trong quá trình tiến hóa của mình. Chúng tôi, có lẽ lệch về một phía và ở cấp độ nào đó cao hơn bà, nếu bà chọn đặt chúng tôi ở đó. Và chúng tôi cảm thấy vui vì bà sẽ làm như vậy. Sau đó bà có thể thấy rằng có lẽ bà sẽ muốn đi theo con đường hoặc các con đường mà bà có thể đến cùng một điểm của chúng ta ở sườn núi này. Tuy nhiên, có vô số lựa chọn mà bà không cần hoặc có thể muốn. Cuối cùng thì bản thân bà cũng sẽ đạt được đến điểm trên cao nguyên, có lẽ trong một thời gian ngắn hơn nhiều, hoặc có thể lâu hơn nhiều, chúng tôi đang dùng các thuật ngữ của bà. Cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ đến được cao nguyên trên đỉnh. Tuy nhiên, chúng ta có thể không nhất thiết phải ở cùng một điểm ngay cả trên cao nguyên trên đỉnh. Điều này bà có hiểu không?

Nhiều thành viên trong nhóm đồng ý.

D: Nhưng anh không cần phải trải qua quá trình tiến hóa mà chúng tôi phải có.

P: Đó không phải là thứ có thể so sánh. Tuy nhiên, chính chúng tôi đã tiến hóa từ mức thấp đến mức cao hơn. Có những năng lượng mạnh hơn mức chúng tôi đã đạt đến, mà bà thậm chí không tưởng tượng được.

D: Những năng lượng này đến từ đâu? Chúng xuất phát từ chỗ nào?

P: Không có không gian hay khung thời gian nào cho những năng lượng này. Chúng thuộc loại năng lượng có tính xây dựng. Một phần năng lượng xây dựng của vũ trụ. Những năng lượng mang tính xây dựng mà có thể hỗ trợ và nỗ lực để xây dựng nên các vũ trụ. Đó là, thực tại vật chất và những nhu cầu tinh thần cần thiết tương ứng với thực tại vật chất đó. Những thợ xây vũ trụ.

D: Từ cấp độ Đấng sáng tạo? Người đồng sáng tạo?

P: Không phải vậy, không phải của Đấng sáng tạo. Tuy nhiên, họ là những người đồng hóa, có lẽ đó sẽ là một thuật ngữ chính xác hơn. Họ không tạo ra vật chất cấu thành nên vũ trụ. Tuy nhiên, họ tập hợp những năng lượng và thực tạo đó để tập hợp một vũ trụ. Không có nghĩa là họ tạo ra từ hư không như ở cấp độ của một người sáng tạo, mà nhiều hơn về các tình trạng kỹ thuật. Có lẽ họ là người xây dựng, không phải người sáng tạo.

D: Lúc trước anh nói rằng anh muốn hỏi chúng tôi một số câu hỏi.

P: Có lẽ chúng ta nên tập trung với nhau tại đây, vì hiện tại chúng ta đang bị phân tán. Có lẽ chúng tôi có thể tổng hợp các nguồn của mình và xem những gì liên quan nhất để chúng tôi hỏi, như cách các bạn đã làm trước phiên này. Một hình thức tương tự sẽ có thể thực hiện từ phía chúng tôi, nếu bà muốn. Chúng tôi muốn có một khoảng thời gian ngắn để tập trung năng lượng của mình vào một trọng tâm. (Tạm dừng). Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi có rất ít hiểu biết về khái niệm sự cân bằng của bà. Những gì công bằng với một người thường không công bằng với người khác. Và có lẽ sẽ hoàn toàn đảo ngược vào ngày mai. Làm thế nào mà các tiêu chuẩn công lý của bà lại có thể linh hoạt như vậy?

Thật là một “cú lớn”. Đã có nhiều cuộc thảo luận về việc liệu có ai trong nhóm của chúng tôi muốn tình nguyện chạm vào vấn đề đó hay không.

D: Đó là một câu hỏi khó, nhưng chúng tôi cũng đang hỏi các bạn những câu khó. Bây giờ câu chuyện đã được xoay vòng.

Thành viên: Tôi phải thừa nhận là có rất ít sự công bằng được chứng kiến và thừa nhận. Tôi nghĩ bản chất của con người chúng tôi là ở đó. Chúng tôi muốn mọi thứ phải công bằng một khi nó liên quan đến chúng tôi vì sự thoải mái của chính thúng tôi. Và khuynh hướng của chúng tôi là nghĩ về bản thân mình trước khi nghĩ về người khác. Vì vậy, thật khó để có công bằng giữa chúng tôi cho đến khi chúng tôi biết chấp nhận người khác. Và đôi khi ngay cả lúc ta có cố gắng có được sự công bằng, cũng chưa chắc sẽ được người khác đón nhận. Vì vậy, sự công bằng trở thành một khái niệm hơn là một thực tế.

D: Nói cách khác đó là một sự ích kỷ.

Thành viên: Đó là thứ khiến nó trông có vẻ ích kỷ. Không công bằng.

P: Chúng tôi có lẽ sẽ thấy rằng khái niệm công bằng của các bạn khá năng động. Nó thay đổi, có lẽ, theo giờ, với các tình huống mà các bạn nhận thấy. Vậy điều này cũng có thể được nói rằng, sự công bằng có lẽ là một khái niệm mang tính cá nhân rất cao, đã được xã hội của bạn khái quát hóa một cách thô thiển như là được ban tặng từ Thượng Đế? Và công bằng thì là điều tốt và vì vậy nó được Thượng Đế ban tặng.

Thành viên: Tôi nghĩ điều đó là đúng.

D: Tôi nghĩ rằng quá trình giáo dục cũng ảnh hưởng nhiều. Cái cách mà chúng ta được nuôi dạy.

P: Chúng tôi cảm thấy có lẽ đó là lý do tại sao Thượng Đế bị hiểu lầm ở cấp độ nhận thức của các bạn. Có lẽ rằng các phán đoán và quyết định của Ngài dường như thực tế là của con người đơn giản - chúng tôi đang tìm kiếm từ ngữ --không có khái niệm chính xác nào để mô tả điều này.

D: Có thể đó là lý do tại sao nó rất khó giải thích. (Cười lớn)

P: Chúng tôi sẽ nói rằng khái niệm về sự công bằng của các bạn có lẽ là một trong những phép thử được sử dụng để cho phép bản thân các bạn thoải mái nhất trong bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Nói cách khác nó là để giảm bớt sự khó chịu.

Một thành viên khác: Chà, tôi có một quan niệm khác về sự công bằng. Nếu có một thứ hoặc một đặc quyền công bằng cho một người, thì nó cũng phải có lợi cho mọi người có liên quan. Nhưng xã hội của chúng tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Không ít thì nhiều nó đến từ những người có nhiều lợi thế hơn. Và điều này không công bằng. Và tôi không nói điều đó cho tôi. Tôi đang nói cho toàn bộ người dân Hoa Kỳ hoặc toàn thế giới. Đó là quan điểm của tôi về sự công bằng. Không phải là, “Này, tôi đã bị lừa ở cửa hàng tạp hóa và điều đó là không công bằng”, bởi vì tôi không phải là người duy nhất gặp phải điều đó. Có lẽ tôi đang nói về những vấn đề nan giải.

Thành viên: Và chúng tôi cũng là những cá nhân và vì vậy chúng tôi xem xét mọi thứ riêng biệt bởi vì những cá nhân thì không có ai suy nghĩ giống nhau cả.

D: Vâng, điều đó khiến cho việc điều gì công bằng và không công bằng trở nên khó khăn. Chúng tôi không thể có một mô tả chung cho tất cả vì chúng tôi đều rất khác nhau. Tôi không biết câu trả lời của chúng tôi có tốt không.

P: Chúng tôi cảm thấy có lẽ chúng tôi sẽ trở lại bàn. (Cả nhóm cười lớn).

D: Tôi xin lỗi về điều đó. Chúng tôi có lẽ khiến các bạn hỗn loạn hơn bao giờ hết. (Cười lớn)

P: Chính xác. Một lần nữa chúng tôi không ở đây để tranh luận các vấn đề về đạo đức. Vì theo quan điểm của các bạn, chúng tôi không có đạo đức. Không cần phải có đạo đức, bởi vì đạo đức chỉ đơn giản là luật được thiết lập để điều chỉnh hành vi. Và trong sự tồn tại của chúng tôi, chúng tôi không cần đến những ảnh hưởng chi phối bên ngoài này. Nó không tồn tại. Không cần thiết. Và vì vậy, chúng tôi sẽ không chọn áp đặt những đạo đức giả tạo, mà trong cuộc sống của các bạn thì nó rất là cần thiết vì liên quan đến những đạo đức rất thật. Chúng tôi không có thẩm quyền để làm như vậy. Chúng tôi không có kinh nghiệm thực tế để có đạo đức. Khi có những người muốn học hỏi, chúng tôi sẽ luôn chia sẻ những điều mà chúng tôi biết là đúng với quan điểm của chúng tôi. Có nhiều điều đúng với các bạn mà không đúng với chúng tôi. Và một lần nữa, nhiều điều đúng với chúng tôi mà không đúng với các bạn. Tuy nhiên, có rất nhiều điều chúng tôi có thể chia sẻ mà đúng cho cả hai bên.

D: Một khu vực chung.

P: Chính xác. - Chúng tôi rất hân hạnh được trở lại, trong những buổi giao lưu này, chúng tôi luôn học hỏi được nhiều điều từ các bạn. Đôi khi chúng tôi không hiểu các khái niệm cảu các bạn cho đến khi chúng tôi có thể giải thích được theo quan điểm của chúng tôi.

Tại thời điểm này có một sự chuyển đổi kỳ lạ diễn ra. Với một hơi thở sâu và một tiếng thở dài, Phil bắt đầu nói bằng giọng bình thường của anh, cao hơn và sống động hơn. Rõ ràng rằng năng lượng khác đã biến mất và một năng lượng khác đã thay thế. Người này thích trả lời những câu hỏi trần tục và bình thường liên quan đến Trái Đất. Năng lượng khác đã ở đó trong hơn nửa giờ. Khi nó rời đi, sự thay đổi diễn ra ngay lập tức và hoàn toàn. Cuộc trao đổi tiếp tục với các câu hỏi cá nhân liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người.

Máy ghi âm vẫn tiếp tục được bật và khi Phil trở lại trạng thái tỉnh táo, anh ấy nói một điều mà anh ấy còn nhớ là còn nhiều điều đang diễn ra hơn những gì anh ấy nói. Cứ như thể những năng lượng này tự nói chuyện với nhau rất nhiều về những gì chúng tôi đang hỏi hoặc những gì chúng tôi đang nói. Tuy nhiên, nó không giống như nói chuyện. Anh ấy chỉ có cảm giác là họ đang thảo luận. Dù sao thì có lẽ anh ấy cũng không thể làm lại việc đó để minh họa.

Phil nhớ rằng nhóm các thực thể đó đã yêu cầu chúng tôi định nghĩa khái niệm công bằng là gì. Anh ấy có ấn tượng về một nhóm mà đôi khi họ lảm nhảm nhiều đến mức không xác định được giọng nói riêng lẻ nào. Dường như họ nói, “Tại sao giết một người trên chiến trường thì được mà với một đứa trẻ trong bụng mẹ thì không được?”. Đây là lý do cho câu hỏi về sự công bằng. Để giúp giải quyết cảm giác của họ về tiêu chuẩn kép rõ ràng của chúng tôi.

Trong một phiên họp khác, một thành viên của nhóm đã có câu hỏi: “Nhiều khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ sâu, tôi cảm thấy như mình đang rung lên, hoặc cơ thể của tôi đang rung động với một tốc độ cao. Nguyên nhân nào gây ra điều này?”

P: Linh hồn của bạn, như cách bạn gọi, đang trở về từ trạng thái tích điện cao hơn, từ trạng thái ở cõi trung giới, tức là một mức độ nhận thức cao hơn. Và bạn đang quay trở lại mức độ nhận thức thấp hơn, để linh hồn trở lại với cơ thể của bạn. Cơ thể bạn rung động ở một tần số nhất định, và khi linh hồn bạn đang ở trong cơ thể, linh hồn cần phải có tần số rung động gần với cơ thể. Vì nếu linh hồn của bạn rung động quá nhanh, nó sẽ tách ra khỏi cơ thể bạn. Trong trạng thái mơ của bạn, đôi khi giấc mơ thúc đẩy tâm hồn đến một mức năng lượng cao hơn. Và vì vậy bạn tách khỏi cơ thể của mình và trải nghiệm sự xuất hồn. Linh hồn và thể xác của bạn không nhất thiết phải rung động ở một tần số bằng nhau nhưng cần tương tự hoặc gần với tần số. Thông thường, khi bạn rơi vào trạng thái trầm cảm, tâm hồn của bạn đã giảm độ rung động xuống dưới mức rung động của cơ thể, nên bạn cảm thấy khá xanh xao hoặc ủ rũ. Những khoảnh khắc thăng hoa của bạn thường là khi tâm hồn bạn đang rung động ở tần số cao hơn cơ thể.

D: Vậy con người có thể trải nghiệm bên ngoài cơ thể chỉ bằng cách rung động nhanh hơn và tách khỏi cơ thể?

P: Chính xác. Khi bạn tách khỏi cơ thể của mình, bạn đang rung động ở một tần số cao hơn mà cơ thể bạn có thể duy trì hoặc chịu được, và đó là khi nó tách ra.

Trở về từ OBE cũng có thể tạo ra những tê liệt tạm thời cho đến khi sự kết nối giữa não/cơ thể được tái lập lại.

ĐA TÍNH CÁCH

Câu hỏi: Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu khi ở cõi này, giống như tôi đang là năm người khác nhau vậy.

P: Có lẽ cần phải xác định thực sự bản thân của bạn là gì. Khái niệm này có khiến bạn ngạc nhiên không? Thực sự có những thực thể hoặc danh tính riêng biệt bên trong bạn, vì nhiều người có nhiều nhân cách. Đây không phải là một khái niệm xa lạ. Tuy nhiên, có vẻ như trong xã hội này, phần nào mọi người đã tin vào ý tưởng cho rằng đa nhân cách là một bệnh tâm thần phân liệt, hoặc một triệu chứng của bệnh tâm thần, điều này hoàn toàn không phải như vậy. Điều này chỉ đơn giản là một khía cạnh của tự nhiên, rất phổ biến ở mọi xã hội, và ở tất cả các loại động vật, con người hay các loài khác. Nếu bạn chọn, có thể xác định được một số danh tính trong chính con người bạn. Một người nhút nhát và hướng nội thích ở trong nhà và đan hoặc móc, hoặc làm bất cứ điều gì bạn thích. Và sau đó, có những lúc bạn muốn ra ngoài và tung tăng trên giày cao gót, có thể nói như vậy, và chỉ có một khoảng thời gian vui vẻ. Và điều này không có gì sai cả. Không có gì khác hơn với việc ngồi ở nhà. Mỗi người có sự thật và sự phù hợp của riêng mình. Có những khía cạnh của chính bạn chọn trở nên hiếu học và tìm kiếm kiến thức. Có những khía cạnh rất nặng tình mẫu tử và yêu thương, nhưng việc lật đồng xu thì có thể lạnh như thép xanh. Điều này có gợi lên điều gì với bạn không? Đó có phải là một điều phi tự nhiên khi mới lúc trước thì tràn đầy yêu thương, phút sau đã lạnh như tiền? Nếu một người thấy mình ở trong vị trí mà đòi hỏi phải thực hiện điều này thì có phải là điều phi tự nhiên hay không? Không! Tất nhiên là không. Không cần phải sợ sự đa nhân cách, vì đó chỉ đươn giản là một khía cạnh của bạn. Chúng tôi khuyến khích các bạn xác định những tính cách hoặc đặc điểm tính cách riêng biệt này. Chúng thậm chí muốn được bạn đặt tên cho những danh tính có thể được gọi là “riêng biệt”. Đây chỉ đơn giản là những khía cạnh của tổng thể con người bạn. Và chính sự kết hợp các khía cạnh này đã tạo nên tổng thể cá tính. Khi một nhân cách không khỏe mạnh, thì các mặt này không đồng bộ hoặc không giao tiếp được với nhau. Chúng không làm việc cùng nhau. Một tính cách lành mạnh sử dụng bộ mặt của tổng hòa các khía cạnh này. Không có cái gọi là vị trí kim cương dành cho khía cạnh nào, như một người có một khía cạnh cá tính. Điều đó là không thể. Nhân cách con người đòi hỏi nhiều khía cạnh để có thể tồn tại được. Hình ảnh cầu vồng được sử dụng để minh họa cho sự hài hòa. Hiện tượng này tạo ra sự xuất hiện của hình tròn hoặc có lẽ là hình bán nguyệt với các màu sắc khác nhau trong suốt. Đó là sự hài hòa. Tổng của phổ màu trong một hình tròn, là đại diện cho toàn bộ. Đó là, vòng tròn vô hạn và đại diện cho Thượng Đế. Do đó một nửa được thể hiện và một nửa không rõ ràng, điều này đúng với chính bản chất của bạn. Có nghĩa là bản thân bạn và vật chất và tinh thần. Một nửa được hiển thị và một nửa thì không. Tuy nhiên, trong mỗi người và mỗi người trong các bạn, đều chứa đựng những thứ không đồng bộ với toàn bộ của chúng.

Một phiên bản khác về đa nhân cách từ một chủ thể khác.

D: Cô đã bao giờ nghe nói về cái gọi là “đa nhân cách” chưa? Dường như họ có nhiều tính cách trong một cơ thể.

Brenda: Vâng. Các nhà tâm lý học của bà đang đi đúng hướng trong việc theo dõi lý do tại sao và nguyên nhân gây ra việc đó. Đa nhân cách là do những linh hồn mang nặng nghiệp tiêu cực gây ra. Và trong quá trình cố gắng phủ nhận điều này với chính bản thân họ, họ tự tách mình thành những thứ như những thực thể riêng biệt, nhưng thực ra đó là các nhánh khác nhau của cùng một thực thể. Giống như có một bông hoa có nhiều cánh. Tôi sẽ sử dụng bàn tay của phương tiện này (Brenda) để chứng minh. (Cô đưa tay lên và chỉ vào các ngón tay khác nhau và cổ tay để minh họa). Bà có một bông hoa có nhiều cánh, và các cánh hoa được nối với nhau ở phần gốc (cổ tay). Nhưng bông hoa được đặt ở vị trí mà bà chỉ nhìn thấy các cánh hoa từ nửa đầu trở lên và trông giống như những thực thể riêng biệt. Bà không thể thấy nơi chúng được kết hợp với nhau ở dưới. Những linh hồn đa nhân cách này dường như là những thực thể riêng biệt vì bà chỉ nhìn thấy phần xuất hiện riêng biệt. Nhưng ở phần nền tảng, phần cốt lõi của tinh thần, tất cả đều kết nối với nhau thành một tinh thần. Và, như tôi đã đề cập, linh hồn có một gánh nặng đặc biệt nặng nề của ác nghiệp mà họ đã tạo ra. Và họ đang cố gắng phủ nhận điều này với bản thân, và đang muốn thoát khỏi vòng nghiệp chướng hiện tại. Vì vậy họ tiếp tục phát tán ra mọi hướng. Và những hướng khác nhau mà linh hồn phát ra xuất hiện như những nhân cách khác nhau trong cơ thể mà linh hồn đang chiếm giữ.

D: Tôi có giả thuyết rằng có thể những nhân cách này là mảnh vỡ hoặc hình ảnh phản chiếu của nhân cách mà họ đã có trong tiền kiếp.

B: Thường thì có. Khi linh hồn phát ra theo nhiều hướng khác nhau, nó dựa trên những tiền kiếp gần, hoặc những nhân cách trong quá khứ mà họ đã từng có trong những sự tồn tại vật lý khác. Nhưng vì tinh thần đang phát tán ra một cách dữ dội, nên nó thường là những phiên bản méo mó của những tính cách này hoặc như bà đã nói, chỉ là một mảnh vụn của nó, bởi vì tinh thần không được kiểm soát. Tinh thần bị bấn loạn.

D: Họ nói rằng đôi khi những nhân cách khác là nam, là nữ, người lớn hoặc là trẻ em. Nên tôi mới nảy ra ý tưởng đó.

B: Vâng. Đó là một ý hay. Gần giống như cách nó xảy ra. Bởi vì dựa trên những ký ức có trong quá khứ của họ, linh hồn sẽ nhớ lại những tiền kiếp. Và vì vậy họ có thể dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau hoặc có thể chỉ là một khía cạnh cụ thể của một nhân cách từ tiền kiếp cho một trong những đa nhân cách này.

D: Và có thể nói là họ đưa những tính cách đó vào để họ thoát ra khỏi cuộc đời họ, khỏi nghiệp của họ.

B: Họ nghĩ điều đó giúp họ trốn thoát nhưng không đúng. Giống như có một con cá lao vào dây câu. Nó có nhiều tác dụng.

D: Bác sĩ tâm thần cố gắng hợp nhất chúng lại thành một nhân cách. Họ nói rằng điều đó rất khó thực hiện.

B: Vâng. Các bác sĩ tâm thần vẫn chưa làm điều đó hiệu quả. Họ có ý tưởng đúng đắn trong đầu, nhưng họ đang cố gắng ghép các đầu của các mảnh thay vì gắn phần đế nơi chúng dính vào nhau và hàn gắn trên cái đế này. Nhưng đó là một quá trình rất phức tạp, và họ vẫn chưa phát triển khả năng để làm được điều đó. Nhưng ít nhất họ đang đi đúng hướng.

D: Một điểm chung mà họ nhận thấy là dường như có một sự kiện đau thương nào đó trong cuộc đời của người đó khiến điều này xảy ra, ngay từ đầu.

B: Vâng. Sự kiện đau thương khiến cho tinh thần chú ý đến gánh nặng tiêu cực của nghiệp mà nó phải đối mặt. Và đó là lý do tại sao trong những trường hợp này, mỗi khi xuất hiện một sự kiện đau buồn, tinh thần lại hoảng loạn và một nhân cách khác lại xuất hiện. Linh hồn không nhận ra rằng họ có thể xoay xở điều này và biến nó thành điều tốt và tạo nghiệp tốt. Họ lại hoảng loạn một lần nữa và lại xuất hiện một mảnh khác nữa.

D: Có vẻ như họ không giải quyết được cái nghiệp của mình.

B: Vâng, đúng vậy. Họ không đối phó với nó.

B: Họ cứ chống lại nó.

D: Có điều gì khác biệt về các cặp song sinh không, kể cả họ giống hệt nhau hay khác nhau?

B: Không. Song sinh thường giống như bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình và các anh chị em. Họ là hai linh hồn có liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt nghiệp báo vì họ đang làm việc gì đó cùng nhau, giống như vợ và chồng, các anh chị em hoặc các mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, trong trường hợp song sinh giống hệt nhau, do sự cộng hưởng giữa hai cơ thể, họ có xu hướng có thêm khả năng ngoại cảm.

D: Tôi đã nghe một giả thuyết, rằng những cặp song sinh giống hệt nhau có thể là cùng một linh hồn đã tách thành hai phần để học hai bài học khác nhau.

B: Không phổ biến lắm. Thường thì nếu một linh hồn cần học hai bài học khác nhau, họ sẽ sống trong cùng một cơ thể nhưng ở hai vũ trụ khác nhau. (Giải thích trong Chương 11).

D: Họ nói một số cặp song sinh rất giống nhau. Họ có thể cách nhau cả một lục địa và vẫn làm những việc giống nhau.

B: Đó là do sự cộng hưởng được thiết lập giữa cơ thể của họ và năng lượng tinh thần, vì mô hình chung của vũ trụ. Khi hai thứ rất giống nhau, chúng sẽ có sự cộng hưởng. Sự rung động của chúng giống nhau đến mức nó sẽ có những tác động và kết quả tương tự. Và đó là lý do tại sao các cặp song sinh tách ra từ khi sinh ra và lớn lên ở các lục địa khác nhau, không biết nhau, cuối cùng kết hôn với những người trùng tên, có sở thích và công việc giống nhau và những thứ như vậy, đó là vì sự cộng hưởng.

D: Đôi khi họ có những mối liên hệ tinh thần.

B: Ồ, vâng. Như tôi nói, cặp song sinh giống hệt nhau có thêm một khả năng tâm linh giữa hai người. Đơn giản vì tâm trí họ rung động ngang nhau.

D: Vậy họ cũng giống như bất kỳ ai khác. Họ là hai linh hòn đã trở lại để có thể ở bên nhau.

B: Đúng. Và khả năng suy nghĩ giống nhau, và khả năng tâm linh của họ giống như khi ta vuốt một sợi dây rồi đưa một âm thao đến gần và âm thoa bắt đầu dao động.

D: Tôi đã nghĩ một cách mà tôi có thể chứng minh hoặc bác bỏ sẽ là xem xét tiền kiếp các cặp song sinh và xem liệu họ có cùng một tích cách trong cùng một cuộc đời hay không. Cô có nghĩ điều này sẽ xảy ra không?

B: Không, tôi không tin điều đó. Họ có thể sẽ gặp nhau vài lần trong tiền kiếp và liên quan đến nhau trong các mối quan hệ khác. Trong một tiền kiếp, họ có thể đã là vợ chồng hoặc một số kiểu quan hệ thân thiết khác.

D: Có thể nói họ có thể là những nhân vật khác nhau trong cùng một cuộc đời, nhưng sẽ không cùng một người.

SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA

Trong một phiên làm việc khác tại Billie, cuộc thảo luận chuyển sang đặt câu hỏi về Jesus.

Phil: Nói rằng Ngài là một người đàn ông theo mọi nghĩa cũng sẽ là thích hợp. Và theo mọi nghĩa thì Ngài cũng là một người phụ nữ. Ông ấy đã hoàn toàn hòa nhập, có cả khao khát của một người đàn ông mà cũng có những trực giác và cảm giác của một người phụ nữ. Chúng tôi nói ở đây không nhất thiết là ham muốn tình dục mà là cảm xúc của con người. Tuy nhiên Ngài hơn hẳn con người. Ông ấy không phải là, như bà nói, một con người bình thường. Chẳng lẽ Ngài không ở đây bây giờ?

D: Chúng tôi không nghĩ rằng Ngài ở giữa chúng tôi trong tâm hồn.

P: Có thể Ngài không ở đây trong thể chất?

D: Ý anh là trên Trái Đất?

P: Chính xác.

D: Chà, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

P: Có lẽ Ngài đã đến mà bà không nhận ra Ngài. Có khả năng đó không?

D: Có thể. Tôi hiểu rằng thánh linh của Ngài ở trong mỗi chúng tôi.

P: Chính xác.

D: Vậy điều đó có tách biệt với việc sống trong cơ thể như một con người không?

P: Nếu linh hồn ở trong một thể xác, thì Ngài không nhập thể sao?

D: Chà, nếu đó là một hóa thân hoàn vũ.

P: Chính xác.

D: Anh đang nói rằng Ngài đã trở lại Trái Đất?

P: Ông ấy ở đây. Ông ấy ở xung quanh các bạn.

D: Không chỉ ở quanh một cá nhân?

P: Chính xác.

D: Chúng tôi nghĩ có lẽ anh muốn nói rằng Ngài đã trở lại dạng vật chất.

P: Ông ấy đã trở lại trong hình dạng vật chất. Nhưng Ngài không ở trong như cách bà nói là một cơ thể riêng lẻ. Ông ấy đang làm việc thông qua từng người trong số các bạn. Đó là sự thật theo nghĩa đen. Nó không chỉ đơn giản là một hình tượng hào nhoáng trong một bài phát biểu. Quyền năng của Christ ở trong mỗi người các bạn hiện đang nhập thể trong căn phòng này.

D: Tôi chỉ có một ý tưởng. Đây có thể là những gì người ta nói về sự giáng sinh của Chúa.

P: Chính xác. Vì trong làn sóng giác ngộ này, thực sự mỗi người ở đây có tia sáng của Chúa. Mỗi người đều có một phần nhỏ của Thánh linh Chúa ngự trị trong họ, và trong toàn thể nhân loại. Mỗi khi tất cả nhân loại đồng tâm hiệp lực thì sẽ có sự trở lại của Chúa theo nghĩa đen cũnh như nghĩa bóng.

D: Tôi nghĩ mọi người đang mong đợi Ngài trở lại trong một thực thể, một con người.

P: Đó là một nhận thức chính xác, nhưng là một nhận thức không đúng trong trường hợp này. Bà nhận thức được tình huống một cách chính xác, nhưng, sự thật là đó không phải là một tình huống thật. Hơn thế nhiều. Thực sự là vậy, và còn hơn thế nữa.

D: Vậy thay vì một người quay trở lại, ông ấy đã trở lại trong nhiều con người.

P: Chính xác. Như trong toàn bộ hành tinh.

D: Thực ra thì, Chúa đã trở lại rồi.

P: Chính xác.

D: Đó chỉ đơn giản là một cách nhìn khác. Đó là lý do tại sao sẽ cần một khái niệm khác để hiểu. Ông ấy đã trở lại trong tinh thần của nhiều con người khác nhau.

P: Trong linh hồn của hàng tỷ người. Tinh thần này hiện hữu trên toàn hành tinh, không phải chỉ trong một số người.

D:  Với cách này thì có thể hoàn thành nhiều việc hơn là một người.

P: Chính xác. Từ đó được lan truyền đồng thời trên cả hành tinh. Và hoạt động theo cách từ bên trong ra bên ngoài.

D: Giáo hội muốn chúng tôi nghĩ rằng sẽ chỉ có một Ngài quay trở lại và lan truyền đi. Một lần nữa, Ngài sẽ được tôn thờ. Đó chính là vấn đề.

P: Đó là một đánh giá chính xác.

D: Đây sẽ là một cách nhìn khác mà Giáo hội có thể thấy rắc rối.

P: Chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối với Giáo hội trong vấn đề này. Vì chúng tôi cố gắng nhiều lần để tiếp cận những người thực sự và trung thực đang tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, họ thấy rằng họ phải hướng ra bên ngoài thay vì hướng vào bên trong. Họ dường như không thể đạt đến khái niệm cho phép họ hướng nội vào nơi sự thật đang trú ngụ.

D: Vâng, họ luôn cần phải có một thứ gì đó hoặc một người nào đó để họ tìm đến và tôn thờ. Đó là cách duy nhất mà họ có thể giải thích. Một bức tượng, một bức tranh hoặc một khái niệm về một con người.

P: Chính xác. Một nhà thuyết giáo hoặc nhà hùng biện hoặc chính khách hoặc bác sĩ hoặc nhiều hình thức tôn thờ anh hùng khác.

D: Tôi đoán điều đó làm cho họ dễ dàng hơn nhiều khi nhận thông điệp từ một nguồn hoặc một hệ tư tưởng hoặc bất kỳ đó là gì. Và họ không phải dựa vào suy nghĩ của chính mình, tư duy của chính mình.

P: Chính xác.

D: Đó là một khái niệm thú vị.

Q: Tấm vải liệm thành Turin có thật là tấm vải liệm của Chúa Jesus không?

P: Đúng. Thánh tích đó được gọi là Tấm vải liệm Turin thực sự là tấm khăn liệm mà Chúa được quấn vào lúc ông qua đời. Nó được đánh dấu bằng năng lượng tỏa ra từ quá trình phân hủy cơ thể vật lý của ông, đến mức không còn dấu vết vật chất nào trên cơ thể đó. Đây thực sự là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Bản chất của nó có phần tiến bộ vì nó không bình thường. Tuy nhiên, đó không phải là một phép màu.

Q: Anh có thể cho chúng tôi biết tại sao một số hình ảnh và tượng, đặc biệt là về Chúa hoặc Mẹ của Ngài, dường như chảy ra nước mắt hoặc máu, điều đó có ý nghĩa gì không?

P: Chúng ta lại nói đến nhận thức một lần nữa, thấm nhuần trong mọi thứ. Tất cả tạo vật là một phần và là mảnh đất của khái niệm về Chúa. Do đó, các yếu tố vật lý thực tế mà bạn đang nói tới thực sự là một phần và mảnh đất cho khái niệm về Chúa. Họ thực sự nhận thức được. Tuy nhiên, trong định nghĩa của bạn, họ có thể không còn sống. Có trong những biểu tượng này, khái niệm của Chúa. Nhận thức không chỉ có nhận thức của riêng họ mà còn là của các cá nhân và những thực thể xung quanh họ, chính các bạn, những người cũng nhận thức được. Trong các dự đoán của bạn khi nhìn vào các biểu tượng này, có sự chuyển tải nhận thức từ nơi này sang nơi khác. Hoặc nhận thức của những cá nhân khi nhìn vào những bieur tượng này thường được chuyển qua biểu tượng đó. Bản thân hiện tượng là biểu hiện của sự chuyển nhận thức đó. Những giọt nước mắt là biểu hiện của nhận thức của những người đang nhìn vào những biểu tượng này. Nỗi buồn quả thật là thật. Nỗi hổ thẹn của nhân loại là đã đóng đinh kẻ đến để cứu thế cái chủng tộc đã đóng đinh Ngài.

Q: Tôi hiểu có một loại nước mắt được tạo ra có thể thu lại vào chai. Nếu phân tích chúng thì sẽ thấy được gì?

P: Đó thực sự sẽ là nước mắt, hoặc thứ gì đó có thể so với nước mắt của con người.

D: Mặc dù đó là từ vải và sơn?

P: Chính xác. Chính các bạn, một lần nữa, là người tạo ra. Đây thực sự là một hiện tượng hoàn toàn vật lý và hoàn toàn tự nhiên. Nó là sự chuyển giao của nhận thức. Và như vậy, việc hình thành một biểu hiện bắt nguồn từ nhận thức, hoặc nhận thức đó đã được chuyển giao. Bản thân các cá nhân đang chuyển nhận thức này sang các biểu tượng, chứ không phải bản thân các biểu tượng đang thực sự khóc. Nhưng nhận thức của các cá nhân, và sức mạnh của các đức tin của họ chuyển nhận thức này sang các biểu tượng đó.

D: Vậy chính con người là chất xúc tác.

P: Con người là người gửi các nhận thức này. Các biểu tượng là chất xúc tác.

D: Ngay cả khi họ không ý thức được họ đang thực sự làm điều này?

P: Chính xác. Nếu không có ai nhìn vào những biểu tượng này thì sẽ không có sự chuyển dịch các nhận thức, và do đó sẽ không có phép lạ nào xuất hiện.

Thành viên: Vậy đúng là nếu mười phần trăm trong chúng tôi cầu nguyện cho cùng một điều…

D: Nó được phóng đại. Không chỉ được nhân lên mà là bình phương lên.

P: Phải. Mỗi người trong các bạn đều mang trong mình một tia năng lượng này. Có lẽ là một máy tính nhỏ, để sử dụng những từ ngữ này trong vốn từ vựng của bạn. Một mảnh nhỏ của năng lượng này. Và khi cầu nguyện cùng nhau, các bạn kết nối những tia lửa này với nhau và tạo ra nhiều một mức năn lượng mạnh mẽ và mạnh hơn nhiều. Vì vậy bạn có thể thấy khi mọi người cầu nguyện cùng nhau thì năng lượng của họ tăng lên như thế nào. Đó là khi các tia năng lượng của những người sáng tạo tập hợp lại với nhau.

Thành viên: Vậy tất cả chúng ta đều có một tia sáng của Đấng sáng tạo bên trong. Một phần trong ta là Chúa.

P: Chính xác. Đó là thứ giữ cho bạn sống. Chúng tôi muốn nói rõ hơn về một khía cạnh ở đây. Nhiều người trên hành tinh này cảm thấy rằng để thể hiện điều gì đó, họ phải trở nên kiên quyết đến mức không để điều gì khác xảy ra được. Cái sai của điều này là nằm ở thực tế là những gì người ta nói và những gì người ta nghĩ thường mâu thuẫn với nhau. Những gì mà người ta thực sự tin tưởng thường không chính xác với những gì người ta nói. Và vì vậy khi một người nói điều gì đó thì nó thực sự đang tạo ra một phản ứng có thể hoàn toàn trái ngược. Và vì niềm tin này quá vững chắc, người ta cho rằng sự biểu hiện đó có vẻ hoàn toàn trái ngược với những gì đã được nói ra.

P: Chúng tôi muốn nói rằng sự nghi ngờ phần nào đó mang lại sự bảo vệ cho bạn, ở chỗ bạn chọn không tin và cứ thế nghi ngờ. Thông tin đôi khi xung đột với những gì mà bạn đã đồng ý là chân lý, dẫn đến không thoải mái khi tích hợp. Và bạn cảm thấy điều đó một lần nữa, không phải là không có cơ sở, tuy nhiên, có lẽ là không cần thiết. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn có thêm niềm tin vào bản thân. Hãy hiểu rằng bạn không lừa dối chính mình. Thực tế bạn là thầy của chính bạn. Và bạn nên lắng nghe và đặt niềm tin nhiều hơn vào điều mà chính bạn đang dạy cho mình. Bạn nên hiểu bản thân mình như một người bạn thân, một người bạn tâm giao hơn là đối thủ.

Q: Câu hỏi của tôi đã được giải đáp khi chúng tôi đi quanh phòng. Tôi cảm thấy như khi con trai tôi đang học lớp năm và nó nói, “Khi con học lớp ba, con nghĩ rằng con đã biết mọi thứ.” Và tôi nói, “Chà, còn bây giờ thì sao?”. Và nó nói, “Bây giờ con biết là con biết tất cả mọi thứ.” (Nhiều người cười to lên).

P: Chúng tôi muốn nói rằng điều đó là phù hợp nhất cho trải nghiệm của con người. Một người bắt gặp một ngọn núi tiếp theo và nói, “Chà, tôi phải leo lên đó”, và rồi họ leo lên. Và họ nói, “Ồ, có một ngọn núi khác”. Và rồi mỗi ngọn núi bên dưới chỉ đơn giản là một ngọn đồi nhỏ. Câu chuyện này không hẳn tương tự như câu chuyện của bạn, nhưng chúng tôi thích thú với cả hai. Và chúng tôi muốn thưởng thức chúng, vì khá thích thú với nỗ lực của con người, về việc xây lên các ngọn núi và rồi trở nên bất mãn và cứ như vậy, lại xây một ngọn núi khác. Kiến thức cũng vậy. Một học sinh lớp ba xây dựng một núi kiến thức và nhìn nó và nói, “Chà, giờ mình đã biết mọi thứ”. Và kìa, cậu ta nhìn thấy một ngọn núi khác ở ngay phía đông. Và thế là cậu ta lại leo lên ngọn núi đó và cái ngọn núi lớp ba này trông quá nhỏ, và cứ như thế. Và chúng tôi cũng đang xây những ngọn núi ở đây. Không bao giờ xây được ngọn núi cao nhất nào cho đến độ hoàn hảo. Khi đó là ngọn núi cuối cùng.

D: Tôi đã đi đến kết luận đó. Ta càng học nhiều, càng thấy mình phải học.

CHƯƠNG 13
SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KHIỂN NĂNG LƯỢNG NGUỒN

Phiên này thực hiện vào năm 1989 với Beverly, một nghệ sĩ mà tôi đã làm việc nhiều lần. Tôi sử dụng từ khóa cho cô ấy và đếm cô ấy vào trạng thái tâm linh giữa các kiếp sống nơi chúng tôi có thể tiếp cận các thông tin.

D: Cô đang làm gì đấy? Cô nhìn thấy gì?

Beverly: Tôi chưa thấy gì hết, nhưng giống như tôi đang đung đưa trên những con sóng nhẹ. Tôi không ở trong đại dương, mà ở trong vũ trụ. Tôi có thể nhìn xuống và nhìn thấy hành tinh. Nó giống như tất cả các hình ảnh bà thấy về Trái Đất. Xanh và trắng.

D: Có điều gì khác biệt về nó không?

B: Không. Nó cứ lơ lửng trên không gian, trong một lớp lưới, có thể nói như vậy.

D: Ý cô là gì?

B: Giống như vũ trụ được tạo thành từ các đường lưới xuyên suốt. Và chúng dao động, chuyển động. Chúng tràn xuống rồi chảy qua, giống như những con sóng trong đại dương. Ý tôi không phải là sóng vỗ. Ý tôi là các con sóng di chuyển từ rất sâu trong lòng nước. Chúng nhẹ nhàng, nhưng rất sâu, chuyển động sóng rất chậm trong không gian. Và Trái Đất nằm trong chiếc lưới này, như tất cả các hành tinh, ngôi sao và Mặt trời khác.

D: Điều này cho thấy rằng vũ trụ đang thực sự sống động, vì nó đang chuyển động như vậy. Điều đó có nghĩa là Trái Đất và các hành tinh khác cũng đang chuyển động? Tôi đang nghĩ đến hoạt động của những con sóng.

B: Chúng không di chuyển như không gian. Chúng đang quay và kiểu như vậy trong cái không gian nhấp nhô này. Tôi có một ví dụ cho bà. Bà đã từng thấy những hộp thủy tinh có nước chảy qua chảy lại mà đôi khi mọi người mua để xem vì nó rất là thư giãn.

D: Vâng, tôi có thấy.

B: Chúng chuyển động rất chậm rãi và đều đặn, nhưng nó đi lên rồi đi xuống, lên rồi xuống. Đó là cái lưới không gian.

D: Việc chuyển động đó không làm ảnh hưởng đến các hành tinh sao?

B: Không. Chúng quay qua quay lại trên cái lưới đó.

D: Hình ảnh của một chiếc giường giống như chúng đang nằm ở trên đó vậy.

B: Các hành tinh đang nằm trên đó. Như trong một đại dương có thể có một con cá bơi bên trong. Nơi có nước ở trên và ở dưới con cá, ở bên phải và bên trái con cá. Có lẽ nếu tôi nói nó giống như không khí của chúng ta đang sống thì đúng hơn, thay vì nói là cái giường, điều đó có làm rõ hơn cho bà không.

D: Được rồi. Bởi vì tôi đã có hình ảnh của Trái Đất chuyển động qua lại, giống như một con tàu bị quăng trên biển.

B: Không. Đó là một chuyển động rất chậm nhưng toàn bộ. Nói cách khác, nó di chuyển xuyên suốt. Đây không phải là một con sóng trên bề mặt.

D: Và đó là không gian của những cái gì? (Đúng) Tôi nghĩ chúng ta có ý tưởng về một không gian tù đọng và trống rỗng.

B: Không, không. Nó sống động, và nó đang nuôi dưỡng. Nó nuôi nấng mọi thứ bên trong nó. Nên nó phải sống động và chuyển động.

D: Nó nuôi nấng bằng cách nào?

B: Không có thứ gì có thể phát triển trong sự trì trệ. Không gì có thể tiến hóa và thay đổi. Bản chất nó nuôi sống những gì bên trong nó, giống như không khí cho chúng ta thở. Nếu không có không khí để cung cấp cho quá trình thở của chúng ta, thì chúng ta sẽ chết.

D: Vậy điều tương tự đang xảy ra trên quy mô lớn hơn như thể Trái Đất chỉ là một người. (Vâng). Có thứ gì đó trong không gian đang đóng góp cho sự sống. (Chính xác). Tôi có thể thấy không khí cung cấp cho chúng ta những gì. Không gian cung cấp cái gì cho Trái Đất, cho các thế giới? Một năng lượng?

B: Sự hiện diện của nó là sự sống động. Trở lại câu chuyện con cá dưới biển, nếu đưa con cá ra khỏi nơi đó, hoặc nước bốc hơi hết, con cá sẽ chết. Vì vậy, không phải là không gian cung cấp cho chúng ta một số thứ để nuôi dưỡng chúng ta. Sự hiện diện của nó cho chúng ta được sống, và nuôi dưỡng chúng ta, vì nếu không có nó chúng ta sẽ không tồn tại. Có sự sống trong đó, và vâng, nó có thể được gọi là năng lượng. Nhưng tôi e rằng điều đó sẽ gây hiểu nhầm vì nó không phải là một năng lượng chủ động. Nó đang hoạt động nhưng ở một cấp độ tinh tế.

D: Nhưng nó cũng không thụ động.

B: Phải. Như tôi đã nói, nó hoạt động ở một mức độ tinh tế, trong khi chúng ta nghĩ về năng lượng là thứ gì đó có thể chuyển động mạnh. Có năng lượng có những chuyển động mạnh mẽ đi qua không gian này, và qua chúng ta. Nhưng bản thân yếu tố không gian mà tôi đang nói đến là một năng lượng không hoạt động, nhưng chưa chết. Hoặc một năng lượng ít hoạt động hơn so với những cái mà chúng ta thường nghĩ đến.

D: Cô nói năng lượng mạnh hơn truyền qua tất cả, nó là gì?

B: Năng lượng mạnh hơn ấy giống như sinh lực, lực đẩy sáng tạo, thực sự có thể được định hướng. Trong khi không gian sống động không đợc định hướng, nó chỉ ở đó. Nó chỉ tồn tại.

D: Nó trung tính?

B: Nó trung tính, nhưng nó có một sự tích cực bên trong nó, vì không có nó, chúng ta sẽ không sống được. Nên bà không thể nói là nó hoàn toàn trung tính như trong từ “trì trệ” hoặc “chết”. Có có sinh lực trong đó và một số chuyển động.

D: Nhưng nó không được định hướng.

B: Đúng. Nó giống như một mặt phẳng, nơi năng lượng tích cực hơn có thể được định hướng và tập trung.

D: Đây là năng lượng tích cực hơn cái mà cô đang nói đến, cái mà đi xuyên qua mọi thứ.

B: Vâng. Đó là một loại riêng cuả năng lượng từ sự tích cực của không gian hoặc năng lượng.

D: Và năng lượng khác này mạnh hơn và được định hướng, đi xuyên qua mọi thứ trên mọi cấp độ?

B: Vâng, đúng rồi.

D: Tất nhiên, tôi luôn tự hỏi những thứ như vậy đến từ đâu. Mọi thứ đều phải đến từ đâu đó, theo cách nghĩ của chúng tôi.

B: Điều đó chính xác theo cách nghĩ của chúng ta và tôi không biết câu trả lời cho điều đó. Nhưng tôi không nghĩ nó phải đến từ đâu đó. Nó ở đó, nó được ban cho, nó luôn tồn tại và luôn có ý chí. Và như vậy bà nói xem nó có thể đến từ đâu?

B: Nhưng cô nói nó được định hướng.

B: Nó định hướng được. Có thể điều đó có ý nghĩa hơn hoặc chính xác hơn. Nó có thể được định hướng, và nó có thể được thay đổi. Năng lượng có thể đi vào một bông hoa và làm cho nó mọc lên từ mặt đất và lớn lên và nở hoa. Năng lượng tương tự đó có thể đi vào một vận động viên đang chạy marathon. Nó có thể đi vào một họa sĩ đang vẽ. Nó có thể đi vào giai đoạn sinh đẻ và tự tái tạo và tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Và thay vì là năng lượng lan tỏa như khi nó trở thành một bông hoa hay một vận động viên hay một đứa trẻ mới sinh, nó là một năng lượng được định hướng và tập trung.

D: Điều đó khiến tôi bối rối khi cô nói rằng nó được định hướng hay có thể định hướng được. Tôi luôn nghĩ rằng ai đó hoặc cái gì đó sẽ định hướng nó, đưa ra định hướng cho nó.

B: Bà đã nhìn thấy một con quay chưa? Giả sử nói rằng, một khi nó bắt đầu quay, nó sẽ tái tạo lực cho chính nó. Bây giờ, tất nhiên, đầu nó có đổ. Nhưng cũng có một thứ mà tôi tin là nó được gọi là “lực ly tâm”, rằng một khi nó bắt đầu quay, nó sẽ tiếp tục. Giống như Trái Đất vậy đó. Một khi nó bắt đầu quay quanh quỹ đạo của nó, nó sẽ tiếp tục. Không ai phải tiếp tục đẩy nó như đẩy đứa trẻ trên xích đu. Nó không chết. Và điều đó cũng tương tự với năng lượng. Nó tiếp tục tự tái tạo và liên tục không ngừng. Và tôi không biết -- nó đến từ đâu -- nếu có điều đó thật.

D: Vậy thì nó không cần phải được định hướng bởi một lực vượt trội nào đó.

B: Điều đó nằm ngoài những gì tôi có thể nói. Để mang xuống một cấp độ gần hơn, đến thứ gì đó ta có thể hiểu được, thì năng lượng định hướng cho chính nó. Chính nó là nhận thức và chỉ đạo chính nó. Và nếu có điều gì đó ở trên và ngoài kia, tôi không biết đó là gì.

D: Cô đã nói đó là điều mà cô không thể nói đến. Đó có phải là vì cô không được phép nói hay là vì cô không biết câu trả lời.

B. Không, nó quá lớn.

D: Quá lớn để hạ thấp đến mức độ hiểu biết của chúng ta?

B: Nó quá lớn với tôi để hiểu được.

D: Tôi đoán nó luôn quay trở lại khái niệm của chúng ta về Chúa.

B: Tôi nghĩ khái niệm của chúng ta về Chúa là rất sai lầm. Chúng ta cố gắng để khái niệm nó là một người hoặc một tinh thần hoặc một năng lượng mà có thể nhấn nút để khởi động mọi thứ. Và tôi không nghĩ đó là cách nó hoạt động. Nhưng nó quá rộng để tôi có thể hiểu được, và quá rộng với tôi để có thể liên hệ đến bất kỳ ai.

D: Vậy nếu năng lượng này là có thể định hướng được, nó có thể được định hướng bởi con người không?

B: Năng lượng này là năng lượng của con người. Năng lượng biểu hiện như một con người. Vì vậy con người không định hướng năng lượng, năng lượng này định hướng con người.

D: Tôi đang nghĩ nếu năng lượng này ở đó, có thể nó ở đó để chúng ta sử dụng theo một cách nào đó.

B: Bản thân chúng ta đang sử dụng nó. Tôi biết điều này khá khó hiểu. Tôi không biết làm thế nào để làm rõ nó.

D: Trừ khi cô có một minh họa khác.

B: Có lẽ. (Là một nghệ sĩ, Beverly đã sử dụng những gì cô ấy quen thuộc để đưa ra một minh họa). Nếu bà đánh rơi - tôi sẽ sử dụng sơn mỏng, vì sơn dày thường không thể chuyển động. Hãy nói là, nếu và đánh rơi một lớp sơn mỏng lên một tờ giấy. Màu sơn đẹp. Và nó rơi xuống và lan ra theo nhiều hướng khác nhau, và tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Sơn rơi trên giấy là kết quả của việc năng lượng rơi xuống. Năng lượng đó kiểm soát kết quả nó xuất hiện trên tờ giấy. Bức tranh trên giấy không kiểm soát năng lượng đã rơi xuống được. Bà có hiểu ý tôi không?

D: Vâng, tôi nghĩ vậy. Khi nó rơi xuống, nó chỉ rơi một cách ngẫu nhiên.

B: Vâng. Nhưng sản phẩm, bức tranh hoàn chỉnh - tôi đang nghĩ đến một thiết kế bằng bút mực, không phải là một bức vẽ hoàn chỉnh mà bà đã vẽ trong nhiều giờ. Nhưng hãy nói rằng bà đã thả những giọt sơn tuyệt đẹp từ trên trời xuống tờ giấy thấm nước này, để nó chạy theo các hướng khác nhau và tạo thành một khuôn mẫu đẹp. Mẫu đẹp đó không quy định năng lượng rơi xuống. Vì vậy năng lượng biểu hiện dưới dạng con người, và chính năng lượng tự nó có điều khiển. Hình dạng con người, là cái bức tranh đó, không kiểm soát những gì rơi xuống từ trên trời.

D: Tôi đoán tôi đang nghĩ đến những người muốn thay đổi cuộc sống của họ và tạo ra các thực tại của riêng họ. Đây có phải là loại năng lượng mà họ có thể sử dụng theo hướng của một số loại năng lượng?

B: Vâng, nhưng bà không thể điều đó từ một kết thúc sai lầm, bà thấy đó. Sự kết thúc của năng lượng là sự kết thúc có năng lượng và đang thực hiện điều phải thực hiện, không phải là kết thúc của một bức tranh mờ ảo hoặc kết thúc của một con người. Giờ đây, sự kết thúc của con người có thể ảnh hưởng đến một sự thay đổi trong kết quả của nó. Nhưng nó không bắt nguồn từ một mảnh giấy, hay một cơ thể con người, nó bắt nguồn từ năng lượng. Năng lượng có thể lại làm rơi một số giọt sơn khác và thay đổi những gì tồn tại ở thời điểm trước đó.

D: Tôi đang cố gắng xem liệu chúng ta có thể kiểm soát nhiều hơn trong cuộc sống của chính mình hay không, rằng chúng ta biết cách điều khiển năng lượng này.

B: Chúng ta có thể. Chúng ta có quyền kiểm soát. Nhưng nút điều khiển nằm ở đầu bên kia, không nằm ở đầu kết quả. Nó ở đầu của năng lượng. Tôi có thể hiểu sai những gì bà đang nói nhưng tôi nghĩ bà đang cố gắng nói rằng bà muốn tờ giấy thấm nước sống dậy và định hướng năng lượng, định hướng dòng chảy của sơn. Và đó không phải là cách nó hoạt động. Nếu ta xem con người như một tờ giấy thấm nước, và ta dùng những giọt sơn rơi như một nguồn năng lượng, thì việc các giọt sơn rơi xuống giấy thấm sẽ tạo ra một thứ bên trong nó, sơn, lên trên tờ giấy. Và nó vẫn sẽ ở đó. Nhưng nếu không có sơn rơi xuống nữa, giấy thấm sẽ ý như cũ, vĩnh viễn. Nó không bao giờ thay đổi. Và nếu tờ giấy thấm cố gắng tác động đến sự thay đổi năng lượng từ nơi nó rơi xuống, thì đó là điều không thể. Năng lượng, sơn, rơi xuống tờ giấy liên tục để làm thay đổi nó. Tờ giấy không làm thay đổi năng lượng.

D: Vậy thì làm thế nào mọi người có thể thay đổi, nếu điều đó phải ở đầu bên kia? Làm thế nào họ có thể sử dụng được và tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của họ?

B: Họ sẽ làm thế nào, với nguồn năng lượng làm rơi giọt sơn này. Bà thấy, cả hai chúng ta đều được kết nối. Nhưng đó là nơi sự thay đổi bắt đầu, nguồn năng lượng, không phải từ tờ giấy hay hình dạng con người.

D: Vậy làm thế nào họ có thể tạo ra một sự thay đổi? Tôi đang cố gắng nghĩ cách để mọi người có thể sử dụng năng lượng này để giúp đỡ bản thân mình.

B: Họ có thay đổi, nhưng…có lẽ tôi đã đưa ra một minh họa không tốt. Tờ giấy không có sơn rơi xuống liên tục sẽ là tờ giấy chết. Bây giờ sự tương tác của năng lượng rơi xuống tờ giấy là một quá trình trao đổi năng lượng qua lại liên tục. Nhưng cách ấn nút không nằm ở phần bề mặt, một cơ thể chết hay phần cuối tờ giấy. Nó được ấn nút từ nơi nó rơi xuống.

D: Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm cho nút này được nhấn?

B: Chúng ta chính là cái nút đó. Chúng ta không phải là mảnh giấy. Vì vậy chúng ta đã ấn nó mỗi khi chúng ta thả giọt sơn.

D: Vậy chúng ta có quyền kiểm soát nó bằng tư duy của mình?

B: Hơn cả tư duy. Vâng, tư duy là một phần của nó, nhưng có một năng lượng lớn hơn cả năng lượng tư duy, bao trùm lên nó. Năng lượng tư duy là bên trong. Và năng lượng đó lớn hơn năng lượng tư duy.

D: Nhưng ý tưởng, sự mong muốn, phải bắt đầu với tư duy con người. Những gì họ muốn thay đổi và những gì họ muốn tạo ra.

B: Quay trở lại nhé, bởi vì chúng ta sử dụng ví dụ về giọt sơn, hãy nói rằng nó là từ một ống nhỏ mắt, bởi vì thậm chí không có một cánh tay để làm điều này. Hoặc từ một vòi. Ống nhỏ mắt có thể không hoạt động. Nhưng nó nhỏ sơn lên một mảnh giấy. Nếu nó không nhỏ nữa, mảnh giấy đó sẽ chỉ còn là những mảnh vụn chết chóc. Nhưng nó không ngừng nhỏ. Nó tiếp tục nhỏ, và vì vậy tờ giấy luôn thay đổi. Và chúng nuôi nấng lẫn nhau. Bởi vì năng lượng, trong cái cách vẽ tranh đó, khi nó rơi xuống tờ giấy nó trao năng lượng cho tờ giấy. Năng lượng tự sinh ra, nó lan tỏa và nuôi nấng nguồn của nó, cái ống nhỏ mắt. Có một cuộc cách mạng liên tục ở đó. Tờ giấy không thể định hướng năng lượng, bởi vì bản thân nó không là gì cả. Nó đã được tạo ra từ giọt sơn. Bà có hiểu rõ hơn chút nào không?

D: Tôi nghĩ là có. Tôi chỉ đang cố gắng tìm một số cách khả thi mà chúng ta, là con người, có thể sử dụng. Tôi biets đó là điểm cuối của cái thang.

B: Không, đó không phải là điểm cuối của cái thang. Nó chỉ đơn giản là cái cách con người đang sử dụng năng lượng trong cấp độ này. Không phải là điểm đáy. Chính từ “đáy” chỉ ra một điểm cao hơn hoặc đỉnh, hoặc thứ gì đó để nâng lên. Và đó không phải là một mô tả chính xác. Có nhiều dạng và nhiều cách để năng lượng có thể được định hướng. Và một cái không nhất thiết phải tốt hơn hay tệ hơn cái khác.

D: Tôi muốn tìm một cách thiết thực nào đó để con người có thể định hướng năng lượng này. Liệu có một quy trình nào họ có thể làm theo để tạo ra một mục tiêu và đưa nó trở thành hiện thực?

B: Có. Họ có thể định hướng năng lượng đó.

D: Họ làm điều đó như thế nào?

B: Trong cơ thể vật lý của chúng ta, đó là tinh thần. Còn hơn thế nữa. Phản hồi của tinh thần từ tờ giấy đến nguồn năng lượng của nó là rất nhỏ sơ với nguồn năng lượng. Đó là một phần của cái cách mà chúng ta có thể - mảnh của tờ giấy có thể - kích hoạt điều nó muốn. Đó, tôi nghĩ đó là điều bà muốn hỏi.

D: Vâng. Trong cuộc sống.

B: Năng lượng tự nó là sự sống. Nó cũng là ánh sáng. Nếu chúng ta cố gắng tách nó ra khỏi tờ giấy, chúng ta đang mắc một sai lầm lớn. Là tờ giấy cố gắng kiểm soát năng lượng. Nó phải hợp tác. Phải có một dòng chảy. Và cách mà nó có thể được định hướng, là điều chỉnh năng lượng ban đầu. Vấn đề này quan trọng hơn ở sự chú ý và tập trung, và điều chỉnh xem dòng chảy đó liên tục và trôi chảy. Nếu tờ giấy thấm muốn tự hoạt động và đi theo đường tiếp tuyến, nó có thể làm được. Bởi vì nó có năng lượng của riêng nó, để sẽ bắt đầu một chu kỳ khác. Nhưng nó sẽ rất nhỏ và có thể bị định hướng sai, so với việc nếu nó được đưa trở lại nguồn của chính nó. Điều đó sẽ giữ cho nguồn năng lượng tiếp tục hoạt động. Và miễn là tờ giấy ở đây bên tay phải của tôi còn phản hồi cho nguồn năng lượng bên tay trái của tôi (cử động tay), cho đến khi nào điều này còn hoạt động hoặc năng lượng được đưa qua đưa lại, đưa vào biểu hiện của nó, và trở lại nguồn, ngay cả khi đó là một bông hoa. Nuôi dưỡng một bông hoa và để cho nó phát triển, rụng hạt xuống, nuôi dưỡng ngược lại nguồn, lại mọc lại, lớn lên, rơi hạt xuống, nuôi dưỡng nguồn, ngay cả khi nó không đang ở trong dạng của cái cây đó. Điều đó sẽ liên tục. Chẳng hạn, bà có thể hiểu nó sẽ không có biểu hiện như vậy ở mùa đông nhưng lại xuất hiện trở lại vào mùa xuân. Nhưng con người không ngủ đông, mặc dù họ đi ra đi vào các dạng sống. Thật tinh tế. Có lẽ trạng thái mơ, có lẽ một sự đi vào và đi ra mà chúng ta không nhận thức được một cách có ý thức. Và miễn là điều đó tiếp tục được đưa trở lại nguồn từ nhận thức thực sự có ý thức. Và miễn là nó tiếp tục cung cấp trở lại nguồn nơi mà nó đến từ đó, thì sẽ có một năng lượng liên tục không thuyên giảm. Duy trì mức năng lượng của nó. Bây giờ nếu tờ giấy đó quyết định tạo một hoạt động tiếp tuyến và tạo ra một cái gì đó, thì nó có thể được. Và nó sẽ tạo ra thứ gì đó có thể trở lại liên tục và liên tục. Nhưng sức mạnh của nó sẽ kém hơn so với việc nó cấp ngược lại nguồn ban đầu. Giống như những tia sáng sẽ tắt. Bà có hiểu điều tôi đang nói không?

D: Vâng. Nhưng trong ví dụ của bông hoa, tất cả đều tự động. Nó luôn diễn ra. Đó là một nguồn cung cấp liên tục cho nguồn. Đó là nguồn lực của cuộc sống.

B: Vâng. Và nó cũng giống như con người.

D: Nhưng đó là một thứ tự động mà không ai nghĩ đến.

B: Nó sẽ xảy ra dù họ có nghĩ về nó hay không. Nhưng ta có thể định hướng nó. Và định hướng đó có thể đến từ một cấp độ cao hơn ý thức của chúng ta, như một quy luật. Gần giống như nó đã được hướng dẫn. Và nếu nó không được hướng dẫn đầy đủ, sẽ là lúc, năng lượng của chúng ta có thể bị định hướng sai, và sẽ xảy ra những thứ mà chúng ta có thể không mong đợi.

D: Bởi vì chúng ta đã gửi nhầm sóng năng lượng sao?

B: Không, chúng ta đã gửi các sóng năng lượng phù hợp đi, nhưng chúng ta không biết cách điều hướng chúng hoặc không có đủ sức mạnh để điều hướng chúng thực hiện những gì chúng ta muốn, và vì vậy chúng trở nên khô kéo. Giống như khi điều chỉnh radio. Nếu ta chỉnh đúng thì nó sẽ rất rõ ràng. Còn nếu ta gửi năng lượng đi mà không có định hướng, có thể sẽ có tình trạng, mà trông giống như một mớ hỗn độn. Bởi vì nó không được tập trung vào đúng hướng hoặc được định hướng đúng cách.

D: Vậy ta cần phải biết làm thế nào để định hướng và tập trung nó?

B: Vâng. Nhưng không chỉ là con người phải biết làm thế nào. Dòng chảy năng lượng tạo ra chúng ta biết cách làm thế nào và chúng ta cần điều chỉnh lại điều đó. Và chúng ta sẽ không phải tự mình tìm ra cách. Chúng ta sẽ tìm ra nó vì đó chính là chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ điều chỉnh tần số thậm chí mạnh hơn, mức độ ý thức cao hơn, điều này sẽ giúp định hướng nó, hơn là cố gắng giành tất cả sức mạnh cho bản thân và định hướng nó một cách sai lầm.

D: Nhưng cô đã nói chúng ta phải có nhiều liên lạc hơn. Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều đó một cách có ý thức?

B: Tôi nghĩ đó là vấn đề của …nếu tôi nói “sửa chữa thiệt hại”, tôi sợ rằng nó sẽ gây hiểu lầm. Nhưng tôi không biết gì khác để nói vào lúc này. Nếu chúng ta không can thiệp, mọi thứ sẽ tự diễn ra suôn sẻ. Bây giờ, giả sử khi chúng ta gửi năng lượng bị định hướng sai hoặc ở trạng thái tĩnh, nó sẽ tiêu tan và quay trở lại nguồn ban đầu. Nhưng nếu một người gửi đi năng lượng được định hướng sai, và hàng tá người khác tình cờ gửi năng lượng đi cùng lúc và cùng một nơi, nó sẽ có được sức mạnh. Một sức mạnh năng lượng bị định hướng sai, bà thấy đó. Và nó khiến mọi thứ khó khăn hơn, bởi vì bây giờ nó bắt đầu hình thành một sức mạnh của riêng mình. Nó khiến bản thân nó khó tiêu biến và trở lại dòng chảy tự nhiên.

D: Vậy nó sẽ có một cuộc đời riêng.

B: Vâng. Và một khi nó đã hoàn thành thì chúng ta phải làm việc một cách có ý thức để tiêu tan nó. Trước đó chúng ta không phải làm như vậy. Nó tự động quay trở lại dòng chảy. Nhưng khi có đủ năng lượng định hướng sai được phát ra cùng lúc hoặc ở cùng một nơi và nó tăng lực, nó sẽ tiếp tục tự quay. Làm điều tương tự mà nó biết phải làm, đó là năng lượng bị định hướng sai. Cho đến khi chúng ta phá vỡ điều này và để nó tiêu biến trở lại dòng chảy bình thường, và nhân tiện, điều này cũng xảy ra một cách vô thức. Tôi nghĩ đó là một phần của câu hỏi ban đầu của bà, “làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó một cách có ý thức?”. Chúng ta không cần phải làm điều đó một cách có ý thức. Nó xảy ra. Lần duy nhất chúng ta làm điều đó một cách có ý thức là khi nó đi chệch hướng.

D: Làm thế nào chúng ta có thể phá vỡ năng lượng sai lầm này? Ta sẽ phải chia nhỏ nó ra để đưa nó về nguồn.

B: Bằng cách gieo hạt, đây sẽ là một cách. Tôi không biết đó có phải là tất cả các cách hay không. Nhưng hãy nói rằng, ta có dòng chảy này đi từ một nguồn năng lượng khổng lồ vào trong các thể hiện của nó, trong đó chúng ta là một thể hiện, một cơ thể con người. Có nhiều thứ mà năng lượng đó đang thể hiện. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến điều này ngay bây giờ, con người, và con người đó gửi đi - bởi vì lúc này nó có năng lượng và nó cũng có cuộc sống. Và năng lượng tự tái tạo chính nó. - Vì vậy nó tự gửi năng lượng đi, và giả sử nó bị định hướng sai. Làm thế nào để ta phá võ điều đó, đó là câu hỏi của bà. Bằng cách quay trở lại nguồn năng lượng ban đầu, cho phép dòng năng lượng tích cực hoặc tự nhiên đi vào nguồn năng lượng này, gieo mầm vào nguồn năng lượng bị định hướng sai, đến mức nó làm loãng ra đủ để có thể trở lại trạng thái bình thường - vô thức với con người. Có yếu tố ý thức ở đây, nên tôi muốn làm rõ điều này. Có yếu tố, trong nguồn năng lượng lớn này, có nhận thức của nó, nó truyền vào trong chúng ta khi năng lượng đi qua đi lại.

D: Đó là nhận thức mà cô đã nói rằng nó vượt trên sự hiểu biết của chúng ta.

B: Vâng, vâng.

D: Nhưng khi chúng ta phải gửi đi những suy nghĩ tốt và những suy nghĩ tích cực, hoặc có thể chúng ta làm điều đó bằng cách yêu cầu nguồn ban đầu gửi cho chúng ta những suy nghĩ tích cực.

B: Nó giống như điều chỉnh hơn. Giả sử rằng nguồn ban đầu có mọi thứ. Nó có thể tạo ra bất cứ thứ gì và mọi thứ, không chỉ trong thế giới này mà trên mọi thế giới. Và nó luôn gửi đi năng lượng này cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn một thứ này thay vì thứ khác, chúng ta chỉ cần điều chỉnh thôi.

D: Nhưng chúng ta phải làm điều này với một nỗ lực có ý thức. Trong cơ thể vật lý của chúng ta, chúng ta phải được yêu cầu làm những điều nhất định, để có thể làm được.

B: Chúng có thể tự định hướng được với nhận thức của chúng. Nhận thức của chúng sẽ phát huy hết tác dụng, và tạo ra mọi thứ khác. Nhưng chúng sẽ điều chỉnh những gì chúng muốn lấy từ nguồn lớn. Mở cổng đó ra để nó đi vào. Và vì vậy, điều đó trở thành một phần nổi bật và chủ đạo hơn phần bề mặt của chúng. Và sau đó những điều tương tự biến thành những gì chúng biểu hiện ra.

D: Mọi người luôn hỏi tôi là làm thế nào để họ có thể tạo ra những gì họ muốn. Họ muốn một công thức, một phương pháp thực hành từng bước.

B: Vâng, tôi biết, và điều đó rất khó. Và tôi ước gì có một câu trả lời hữu ích hơn, nhưng tôi nghĩa là không có. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta học cách đi trên đường thẳng, có thể nói vậy --và tôi không muốn nói về mặt đạo đức - ý tôi là khi chúng ta chao đảo, năng lượng của chúng ta sẽ tiêu tan trên đường đi. Nếu chúng ta đang đi qua một đường thẳng, chúng ta càng đi thẳng thì càng có nhiều sức mạnh để tạo ra những gì ta muốn. Nhưng bà thấy đấy, chúng ta đang chao đảo. Nên đôi khi chúng ta lung lay và bước lùi. Vì vậy, đôi khi chúng ta tạo ra nó và đôi khi chúng ta làm tiêu biến nó và lại tạo ra nó. Có lẽ đó chỉ là các bước thực hành tập đi, đến lúc chúng ta không chao đảo quá nhiều và làm mất những thứ mà chúng ta muốn.

D: Nó cũng liên quan đến các hệ thống niềm tin.

B: Ồ, vâng, điều đó sẽ liên quan đến những gì mà bà muốn. Nếu bà không có một hệ thống niềm tin, bà sẽ không muốn thứ này hơn là thứ khác. Bà thấy đấy, tất cả đều ở đó.

D: Ta sẽ có bất cứ thứ gì đến theo cách của ta.

B: Chính xác. Và hệ thống niềm tin của chúng ta là thứ khiến chúng ta có một sự thích thú đối với thứ này hay thứ khác, cho dù đó là mưa, hay nắng. Tất cả đều là sự biểu hiện, cả mưa và cả nắng. Nếu chúng ta không có một hệ thống niềm tin thì điều này sẽ giống như điều khác đối với chúng ta; thực sự thì chúng là như vậy. Hệ thống niềm tin của chúng ta nói rằng nắng tốt hơn mưa. Và nếu chúng ta đạt đến điểm nhận thức đó -- chúng ta đã ở đó; chúng ta chỉ không nhận ra thôi. Thực tế thì, chúng ta đã luôn ở đó; chúng ta không có một nhận thức về nó thôi Khi chúng ta nhận thức được rằng mọi thứ đều tốt như những thứ khác, chúng ta thậm chí sẽ không cố gắng tập trung vào việc đạt được những gì chúng ta muốn. Chúng ta có tất cả.

D: Có những người chỉ đi theo dòng, có thể nói vậy, và đón nhận bất cứ điều gì đến với họ. Họ không biết họ có thể chọn thứ gì đó.

B: Nhưng không may là chúng ta lại đau khổ với điều đó. Rõ ràng là chúng ta đau khổ nếu chúng ta bị đau hơn là sự không thoải mái về thể xác. Tôi cảm thấy đó là những gì bà đang muốn nói. Họ đi theo dòng dù nó có đau đớn hay không. Nhưng tôi đang nói là có một cấp độ cao hơn, nơi mà cảm giác đau đớn cũng tốt vậy. Nơi mà chúng ta không bị ảnh hưởng bởi bị đau hoặc bị tổn thương. Tất cả những gì chúng ta đang nói về, tất nhiên, là như vậy, nhưng tất cả đều dẫn đến một điều tối thượng mà không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Chúng ta sẽ trải qua quá trình học hỏi có lẽ, là con người. - Hãy nói từ cấp độ này. - Làm thế nào để quay trở lại nguồn năng lượng này và đạt được những gì chúng ta muốn. Chúng ta đang ở trong quá trình đó, và nó có thể dài hoặc ngắn. Dù sao thì chúng ta không biết gì về thời gian, nên thật khó để đánh giá điều này. Nhưng bà thấy đó, ở đây, nguồn năng lượng lớn này (cử động tay) không quan tâm đến những gì nó phát ra bởi vì tất cả của nó đều tốt. Chúng ta, ở đây trên Trái Đất, với các hệ thống niềm tin của chúng ta, quyết định rằng cái này tốt hơn cái kia. Và những gì bà đang hỏi là làm thế nào để chúng ta cải tạo bản thân để chỉ chọn được những điều tốt.

D: Hoặc những gì chúng ta muốn.

B: Hoặc những gì chúng ta muốn, vâng, từ những gì đang được phát ra, có thể nói vậy. Và vì vậy chúng sẽ trải qua quá trình học cách làm được điều đó. Và tại thời điểm đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả chúng đều những gì chúng ta muốn. Nếu chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta sẽ không phải học cách đạt được những gì chúng ta muốn nữa

D: Vậy chúng ta thực sự có thể sử dụng nó. Những gì chúng ta cho là tích cực, tiêu cực hay bất cứ điều gì.

B: Chắc chắn rồi. Tất cả chỉ là năng lượng, không tốt, không xấu, không đau đớn, không cảm giác tốt, không đúng, không sai, không gì cả. Nhưng chủ yếu là do hệ thống niềm tin của chúng ta, chúng ta muốn tách nó thành các phần đúng và sai, tốt và xấu. Và kết quả là chúng ta chỉ muốn chọn cái chúng ta muốn. Khi đạt đến cấp độ mà chúng ta hiểu rằng mọi thứ là cần thiết --không có gì đúng, không có gì sai, không có gì tốt, không có gì xấu, không có gì tổn thương, không có cảm giác tốt --thì chúng ta không cần phải học cách đạt được những gì chúng ta muốn.

D: Nhưng là con người, đó là những gì chúng ta tập trung.

B: Đó là những gì đang xảy ra ở ngay đây, bây giờ. Trước khi chúng ta có thể kéo những gì chúng ta muốn vào cuộc sống của chúng ta, ta phải đến mức nhận thức rawfng điều đó không tạo ra sự khác biệt nào cả. Bởi vì chừng nào còn tạo ra sự khác biệt, thì chúng ta còn càng khó có được nó. Chỉ khi không còn tạo ra sự khác biệt, dòng chảy mới trở nên đồng đều, đến mức chúng ta có thể điều chỉnh dễ dàng để có thể có bất kỳ thứ gì chúng ta muốn. Giống như là, cần có tiền để tạo ra tiền. Miễn là ta có nó, ta có thể tiếp tục tạo ra nó. Còn khi ta không có nó, ta gặp rắc rối, trong cuộc đời này. Và vì vậy khi chúng ta kết thúc việc nâng cao cấp độ của nhận thức của chúng ta, ta sẽ nhận ra ta có thể có tất cả tiền bạc, sự giúp đỡ, bất cứ thứ gì ta muốn. Nhưng đến lúc đó, vì ta biết mình có thể làm được, nên chỉ nghĩ thôi, không còn quan trọng nữa. Chúng ta không quá gắn bó với nó. Cho đến khi ta nhận ra rằng, chúng ta rất gắn kết với nó, bởi vì chúng ta nghĩ chúng ta không thể có được nó.

D: Rất có ý nghĩa.

B: Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Bà đang leo lên một cái thang, thang lên Thiên Đường, có thể nói vậy, mỗi bước mà bà leo lên cao hơn, những bậc thang bên dưới sẽ tan biến. Giống như phóng chiếu cái cầu tháng trước mặt bà, bởi vì bà nghĩ rằng bà cần cái thang để leo lên ngôi sao tiếp theo. Và nó tan biến đi bên dưới vì bà không cần đến nó nữa. Bà đang đi từ ngôi sao này đến ngôi sao khác. (Chuyển động tay). Và bà đang xây dựng cái thang của bà, để khi bà bước lên thì nó sẽ tan đi. Và sau đó bà lên đến ngôi sao này. Bây giờ tất cả sự thật là, khi bà đã ở trên ngôi sao này, bà có thể ở ngôi sao khác bất cứ lúc nào bà muốn mà không cần sử dụng thang. Nhưng cách duy nhất chúng ta biết là đi đến đó bằng chiếc thang này, là điều không tốt và không có giá trị gì. Tôi không có ý là nó không tốt. Ý tôi là nó không còn phục vụ cho một mục đích nào nữa cả. Và nếu chúng ta nghĩ rằng ta đang xây dựng một cái thang để người khác có thể đi theo thì đây là một lỗi, bởi vì mỗi người chúng ta phải xây dựng chiếc thang của riêng mình. Bà không thể sử dụng trí não hoặc năng lượng của người khác. Đó không thực sự là vậy nhưng trong vấn đề này có thể dùng để giải thích như vậy. Bà không thể sống cuộc đời của người khác.

D: Vâng, nhưng chẳng phải cái thang có mục đích là để chỉ đường cho họ sao?

B: Nó chỉ dùng để chỉ đường cho cái người đang sống cuộc sống đó. Người khác sẽ phải xây dựng cái thang của riêng họ để đến được đó.

D: Tôi nghĩ nếu ta đã học được điều gì đó, ta có thể truyền nó thành kiến thức để giúp đỡ người khác.

B: Đúng, có thể lắm. Nhưng cái thang giống như sự sống của chính nó hơn là kiến thức. Và mỗi người phải có lẽ sống của riêng mình. Chúng ta không thể đi đến Thiên Đường trên đuôi áo của người khác được.

D: Nhưng chúng ta có thể cho họ thấy ví dụ?

B: Vâng. Mỗi thực thể, đang làm những gì nó phải làm, đưa ra các ví dụ dù nó có muốn hay không. Một thực thể khác, với một cấp độ nhận thức khác, có thể nhìn thấy điều đó. Trên thực tế, họ không cần phải vay mượn hoặc sử dụng những gì người khác đã học được. Nhưng họ nghĩ rằng họ có nên họ làm như vậy.

D: Họ không muốn khởi đầu từ đầu và tự tìm hiểu tất cả. Đó là lý do tại sao chúng ta có các ví dụ, các quyển sách.

B: Vâng. Và vì vậy nếu nó hữu ích và chúng ta sử dụng nó và nó hướng dẫn cho chúng ta thì rất là tốt. Không có gì sai với điều đó cả. Nhưng sự thật là, nếu chỉ có một con người duy nhất trên Trái Đất và anh ta không nhìn thấy bất cứ tấm gương nào khác trước anh ta, anh ta vẫn sẽ đến được ngôi sao đó. Và có lẽ sẽ làm điều đó một cách nhanh chóng, nếu thời gian có tồn tại.

D: Bằng cách tự tìm ra.

B: Không phải là vấn đề của việc tự tìm ra, mà là một sự tiến hóa tự nhiên. Ta gieo một hạt xuống đất, nó nảy mầm. Nó trở thành bất cứ thứ gì. Nếu ta trồng một cây sồi, nó sẽ mọc ra là một cây sồi. Nó không phải là một con bạch dương hay là một con thỏ. Và chúng ta có bên trong mình tất cả điề này. Và nếu chúng ta bị bỏ lại hoàn toàn một mình, chúng ta vẫn sẽ mọc lên tại chỗ đó. Nhưng bởi vì năng lượng tĩnh xung quanh chúng ta ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên đó, chúng ta muốn thu hút sự giúp đỡ nên chúng ta đã làm vậy. Nhưng cơ bản là chúng ta sẽ không thực sự cần và sẽ đạt được điều đó dù thế nào đi nữa. Nó chỉ xoa dịu tâm trí con người khi có sự giúp đỡ hoặc những gì chúng ta nghĩ là sự giúp đỡ.

D: Vâng, đó là phần con người. Chà, tất cả năng lượng này mà cô đang nói đến, tôi tự hỏi làm thế nào mà tâm hồn con người của chúng ta phù hợp với nó.

B: Đó có lẽ là những gì bà sẽ gọi là một “linh hồn”. Tinh thần, nghị lực sống, là cách tôi có thể giải thích gần gũi nhất. Đó là những gì chúng ta thường dán nhãn là một “linh hồn”.

D: Đó là phần còn lại sau khi cơ thể chết đi.

B: Vâng, bởi vì, nó sẽ tiếp tục lặp lại. Năng lượng không thể mất đi.

D: Nhưng dường như nó vẫn được cá nhân hóa như một nhân cách.

B: Nó có thể nếu nó muốn. Nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Nó có thể cá nhân hóa thành một bông hoa, hoặc nó có thể cá nhân hóa thành một con người. Hoặc với cùng một nhận thức chính xác mà nó đã có ở thời khắc trước đó, hoặc với một nhận thức khác hẳn. Nó có thể làm bất cứ thứ gì nó muốn. Nó là sự sáng tạo.

D: Năng lượng hay là linh hồn?

B: Tất cả đều là một và giống nhau. Và nó có thể tự phân chia, hoặc nó có thể tự đông đặc lại thành một thực thể lớn. Hình ảnh mà bà đang phun nước ra khỏi vòi. Bằng cách xoay cái vòi, bà có thể cho vòi phun ra thành từng giọt riêng biệt hoặc có thể chỉnh cho nó phun ra một dòng. Hoặc bà có thể trải rộng hơn nữa và chỉ làm cho nó chảy ra một chút. Hoặc bà có thể tán rộng hơn nữa và chỉ cho nó nhỏ từng giọt như bình xịt. Hoặc bất cứ kiểu gì bà muốn. Tất cả đều giống nhau.

D: Tất cả đều rất phức tạp. Đó là lý do tại sao tôi đang cố gắng diễn đạt nó thành những thuật ngữ mà tôi có thể hiểu được. Bởi vì nếu tôi không hiểu được thì rất khó có thể diễn đạt cho người khác hiểu.

B: Có một sự khác biệt giữa việc hiểu nó một cách logic và nhận thức được nó. Và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhận thức được mọi thứ và biết về chúng nhưng chúng ta không thể hiểu nó một cách logic. Giống như đặt một cái chốt vuông vào một cái lỗ tròn. Không hoàn toàn phù hợp.

D: Vậy sẽ rất khó cho chúng tôi để có thể hy vọng cố gắng hiểu càng nhiều càng tốt. Chúng tôi bị giới hạn bởi bộ não của con người. Chúng ta chỉ cần nhận ra và cảm nhận rằng đó là sự thật.

B: Vâng. Cho đến khi chúng ta còn bị giới hạn trong hệ thống niềm tin của chúng ta, sẽ rất khó hoặc không muốn nói là không thể hiểu được một cách logic. Vì hệ thống niềm tin của chúng ta có kích thước rất hạn chế, mà những gì chúng ta đang cố gắng hiểu và nhận thức được thì quá lớn, nên sẽ không phù hợp với chiếc hộp hệ thống niềm tin nhỏ bé của chúng ta. Sẽ không thể đặt những điều này vào chiếc hộp cho đến khi chúng ta phân chia nó ra. Điều đó sẽ xảy ra dù ta có hiểu hết hay không, vì đó là bản chất của sự việc.

D: Nhưng tôi cố gắng viết về những điều này để mọi người có thể nhận thức được.

B: Vâng. Và điều đó rất hữu ích, vì nó mở rộng niềm tin của mọi người. Và đó là nơi để thấy được những người khác đi trước đã giúp đỡ chúng ta. Dù sao thì nó cũng sẽ xảy ra. Nhưng nhìn thấy những thứ đi trước, cho phép chúng ta mở rộng cái hộp nhận thức của mình một chút về điều đó. Và những gì bà đang làm với sách của bà sẽ giúp mọi người thấy rằng có điều gì đó ở phía bên ngoài cái hộp. Họ có thể mở nó ra một chút và chấp nhận nó. Và họ sẽ tiếp tục và tiếp tục và tiếp tục, cho đến khi cái hộp của họ đủ lớn để xử lý tất cả những thông tin này. Chà, không phải là tất cả, nhưng sẽ làm một tiến trình.

D: Nói cách khác, họ không thể xử lý thông tin cho đến khi họ sẵn sàng.

B: Đúng vậy. Bà có thể viết tất cả những cuốn sách mà bà muốn, nhưng chỉ đến khi có ai đó sẵn lòng đọc nó, thì nó mới giúp ích gì đó cho họ. Nó có thể tốt cho bà, và tốt cho người khác. Nhưng nó sẽ không giúp ích gì cho những người chưa sẵn sàng nhìn quá khỏi cái hộp của mình. Và khi họ đã sẵn sàng nhìn ra xa, bất cứ thứ gì cũng sẽ trở nên hữu ích.

D: Vậy họ sẽ tìm kiếm những thứ cung cấp thông tin cho họ. Có vẻ mọi thứ rất rõ ràng với cô nhưng phức tạp đối với chúng tôi.

B: Nó cũng không rõ ràng lắm với tôi đâu, ngoại trừ tôi biết rằng chuyện sẽ xảy ra như vậy.

D: Chúng tôi đã đọc về tư duy vũ trụ, nhận thức vũ trụ. Có thật là tất cả chúng ta đều được kết nối theo một cách nào đó, rằng chúng ta có thể nhận được thông tin từ tư duy vũ trụ một khi chúng ta trở nên giác ngộ?

Phil: Chính xác, vì cuối cùng thì tất cả đều là một, khái niệm về Thượng Đế bao hàm tất cả tạo vật. Tất cả, chu kỳ. Do đó, mỗi người thật sự là một phần của tổng thể, và mỗi người thật sự là một khía cạnh của nhau. Ta thật sự là một phần của nhau.

D: Đó có phải là cách mà trị liệu siêu hình diễn ra không? Khi ta có thể sử dụng năng lượng sẵn có và năng lượng mà tất cả chúng ta kết nối với nhau?

P: Nó phức tạp hơn thế. Tuy nhiên, khái niệm thật sự là chính xác khi mà năng lượng mà bà đang nói đến là một phần của chính bà, và bà là một phần của năng lượng. Giống như khi bà đang bơi trong năng lượng và bản thân bà là một phần và một mảnh của chính vùng nước bà đang bơi. Bà có thể tạo ra các dòng kéo và đẩy từ phía bà đến với ai đó hoặc ngược lại chỉ bằng cách điều khiến các vùng nước xung quanh. Những dòng điện này như bà có thể tưởng tượng, là những năng lượng mà chúng ta đang nói đến. Bà chỉ cần hướng những năng lượng này bằng tâm trí của mình để hình thành chúng. Có thể có những kho chứa những dòng điện này cho những ai cần. Và trong thao tác này, bà có thể thấy những kho này. Nó đang tạo ra và loại bỏ năng lượng. Bản thân bà trên chiều không gian của bà, theo mọi nghĩa chân thật của từ ngữ, là những vị thần, vì bà có thể và bà tạo ra những sáng tạo của riêng bà trong chiều không gian của bà và các chiều không gian nhận thức. Tuy nhiên, bà không bằng hoặc vĩ đại như tổng thể, tổng tất cả các khía cạnh bao hàm trong khái niệm Thượng Đế mà ta có. Không ai trong số các bạn trong cõi giới này có thể hy vọng đạt được cấp độ đó. Tuy nhiên, có thể đủ để nỏi rằng mỗi người trong các bạn đều có một phần của tổng thể, nhận thức tổng thể bên trong. Và bà thật sự có khả năng sáng tạo và điều chỉnh. Do đó, theo định nghĩa của bà về Thượng Đế, Đấng Tạo hóa, một vì thần ở bên trong bà. Bà, chính bà là những vị thần sáng tạo. Có lẽ không phải ở cấp độ mà bà coi là Thượng Đế toàn năng. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây cần lưu ý rằng bà, bản thân bà thực sự là những người sáng tạo.

Phil: Có một phổ năng lượng vật lý. Có những năng lượng cấu thành và theo tỷ lệ thích hợp tạo nên thứ mà ta coi là vật chất. Trong sự kết hợp thích hợp của các năng lượng khác nhau, có dạng vật chất được thể hiện. Hình dạng vật chất mà bà thấy về chính bà là sự kết hợp của nhiều năng lượng vật chất khác nhau được biểu hiện để tạo ra những hình dạng mà ta nhìn thấy. Đôi mắt của bà cảm nhận những năng lượng đó và do đó bà nhận thức được hình dạng vật chất.

Brenda: Tôi đang ở trong một mối liên kết là giao điểm của nhiều vũ trụ liên tục. Tôi đang quan sát cách họ tương tác. Và tôi đang nhìn vào những hình dạng mà chúng tạo ra trong cấu trúc tồn tại của chúng.

D: Nghe có vẻ phức tạp. Nó có đẹp không?

B: Có. Phức tạp và rất đẹp. Thật khó để diễn tả. Tùy vào cấp độ mà ta đang nhìn. Ở một cấp độ, nó trông giống như - bà có biết tia chớp trông như thế nào không? (Có). Tưởng tượng rằng những tia chớp của mọi màu sắc có thể nhìn thấy và thấy tất cả chúng đang tương tác với nhau. Các tấm năng lượng với nhiều màu sắc khác nhau đang trôi chảy và nhấp nháy xung quanh. Và ta nhìn nó ở một cấp độ khác và ta có thể thấy một lưới thời gian uốn cong xung quanh và tương tác và thay đổi. Tùy vào cấp độ mà ta đang nhìn. Có nhiều cấp độ khác nữa. Rất phức tạp và rất đẹp.

Brenda: Tôi đang quan sát mạng lưới các hạt năng lượng cơ bản tạo nên vũ trụ và tồn tại với nhau. Bà có thể mô tả nó bằng nhiều cách khác nhau, tùy vào cách bà nắm giữ. Bà có thể mô tả nó bằng nhiều cách khác nhau, tùy vào nhận thức của bà và cấp độ tổ chức mà bà nhìn vào. Một mặt, nó trông giống như một chấm chăn được dệt lỏng lẻo với từng sợi riêng lẻ đại diện cho các loại năng lượng cụ thể, đang xen và tương tác với các năng lượng khác, giữ mọi thứ với nhau và theo thứ tự. Mặt khác, nếu ta nhìn nó theo cách khác, nó trông giống như một màn sương năng lượng, vì mọi thứ đều là năng lượng và nó sẽ lan tỏa ra khắp nơi. Giống như bà đang ở trong một màn sương mù và bà có thể nhìn thấy từng hạt riêng lẻ tạo nên màn sương đó, như một cách minh họa. Khi ta đang ở trên chiều không gian của Trái Đất, màn sương này bao gồm các hạt ẩm nhỏ. Giống như ta thấy từng hạt riêng lẻ độc đáo và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mỗi hạt riêng lẻ là một hạt năng lượng, và mỗi hạt riêng lẻ sống theo cách riêng của nó. Thật là phấn khích. Nó rung động và di chuyển xung quanh phạm vi ảnh hưởng nhỏ bé của nó. Và điều này có ở khắp nơi với vô số các hạt.

D: Nó có giống như nguyên tử?

B: Nhỏ hơn nguyên tử. Nguyên tử là cụm hạt năng lượng. Đây giống như các đặc điểm vật chất cấp độ dưới nguyên tử mà các nhà khoa học của bà đang cố gắng nghiên cứu. (Tạm dừng). Tôi không thể liên tưởng với ngôn ngữ của bà. Có những cái tên kỳ lạ mà các nhà khoa học của bà sử dụng. Hạt quark? Những thứ giống như hạt năng lượng neutrino nhỏ bé. Các năng lượng và các hạt liên quan đến thứ được gọi là vật lý mới trong ngôn ngữ của bà. Đây là ý tưởng đầu tiên lóe lên về việc mọi thứ trông như thế nào. Vì đây là một lĩnh vực mới mà bà đang nghiên cứu nên bà chưa có kiến thức về nó. Bà hầu như không nghi ngờ rằng có tồn tại khía cạnh này của sự vật. Các nhà khoa học của bà đang cố gắng hiểu nó và xác nhận nó. Cung cấp cho nó các quy tắc để giải thích những thứ mà họ chứng kiến, nhưng những thứ mà họ đang chứng kiến là một bức tranh không hoàn chỉnh. Để minh họa cho điều này, giống như một bộ phim dài kỳ đang được chiếu trong rạp của bà. Và tất cả những gì bà nhìn thấy là một khung hình duy nhất của bộ phim, của toàn bộ bức tranh. Và cố bà cố gắng giải thích về bộ phim và tình tiết của câu chuyện

D: Chỉ từ một khung hình?

B: Vâng, Và đó là những gì các nhà khoa học của bà đang cố gắng với thứ năng lượng này. Những gì họ quan sát đợc tương đương với việc nhìn thấy một chi tiết nhỏ trong một khung hình. Có thể là màu sắc của tóc của một trong những diễn viên trong khung hình. Và từ những thông tin đó, họ cố gắng xây dựng nội dung của bộ phim. Cốt truyện của câu chuyện, tác giả, âm nhạc nói về điều gì và tất cả những điều đó. Và điều đó là không khả thi. Họ cần học hỏi nhiều hơn và quan sát nhiều hơn trước khi họ có thể tìm ra những gì thật sự đang diễn ra. Họ đã tạo ra mối liên hệ chính xác giữa vật lý mới và khoa học huyền bí cổ đại. Nhưng khoa học cổ đại của sự huyền bí là một phần còn sót lại từ nền văn minh cũ, và một phần từ hàng thiên niên kỷ quan sát. Sự quan sát thu thập những thứ này được tạo ra bởi lớp sương mù năng lượng này, mà mọi người đã cố gắng quan sát và cố gắng giải thích.

D: Nhưng làm thế nào họ có thể có được toàn bộ bức tranh? Họ không thể nhìn thấy những thứ này.

B: Không, nhưng họ có thể thấy các tác động của những thứ này, để giúp họ hiểu đó là gì. Điều chính họ cần làm là giữ cho tâm trí họ cởi mở với bất kỳ điều gì, bất kể điều đó nghe có vẻ phi lý hay khó hiểu như thế nào từ ban đầu. Bởi vì tất cả những điều có vẻ phi lý cũng là một phần của vũ trụ. Những thứ được gọi là “cơ hội” và “sự trùng hợp” là những từ gọi chung của những thứ mà đã quan sát được từ điều này.

D: Cô nói điều này dựa trên khoa học thần bí. Nhiều người nghĩ đó là phép thuật phù thủy và những điều huyền bí. Có phải ý cô là vậy không?

B: Có, một phần. Trong thời đại mà bà đang sống hiện nay, con người đã tự cắt đứt gốc rễ của mình. Và trong quá trình đó, họ đã phủ nhận chủ nghĩa thần bí, rằng họ là một dân tộc hiện đại và có học thức; rằng khoa học giải thích được mọi thứ. Khi mà khoa học cuối cùng cũng tiến bộ đến mức cao nhất, mọi người sẽ là những nhà thần học. Theo chủ nghĩa thần bí, tôi có thể đề cập đến bất cứ thứ gì liên quan đến những thứ ở cấp độ cao hơn, bao gồm cả phù thủy, huyền bí, các tôn giáo thần bí khác nhau từ phương Đông: Phật giáo, Ấn Độ giáo, vân vân.

D: Nhiều người chỉ gộp tất cả lại với nhau như mặt tối của xã hội.

B: Vâng. Quyền lực có thể bị biến chất và sử dụng sai như tất cả mọi thứ khác. Nhưng lợi ích của nhân loại là trở nên quen thuộc và thoải mái với sức mạnh này và sử dụng nó để giải quyết các vấn đề của mình. Vẫn có những nền văn hóa cởi mở với điều này hơn những nền văn hóa khác. Trong văn hóa của bà, điều này đã bị chặn lại. Nhưng có rất nhiều cá nhân thực hành điều này và sử dụng nó trong cuộc sống của họ và giúp giữ cho truyền thống của họ tiếp tục tồn tại, đó là điều quan trọng. Đó dường như là một đặc tính của loài người. Những thứ mà họ không hiểu thì họ gom chúng thành từng loại và cất vào tủ và quên chúng đi, hoặc cố gắng quên chúng đi. Và mọi thứ tồn tại - một số thứ nhiều hơn những thứ khác, là đúng -nhưng nói chung. Ví dụ, trong khoa học y học của bà, họ đã phát triển vắc xin. Và vì vậy hiện nay vắc xin được mọi người sử dụng để giúp ngăn ngừa bệnh tật và ngăn ngừa sự mất cân bằng của cơ thể. Trong các nền văn minh trước đây, khoa học của họ đã phát triển cái mà ngày nay gọi là chủ nghĩa thần bí, và mọi người đã sử dụng nó để ngăn ngừa sự mất cân bằng của tổng thể. Về bản chất, nó đã hoàn thành những gì mà các ngành khoa học riêng lẻ của bà đang cố gắng hoàn thành. Các ngành khoa học của họ khởi đầu là những ngành khoa học riêng lẻ tương tự và sau đó trở nên tiến bộ trong các lĩnh vực kiến thức đã tiến hành hợp nhất với nhau. Và họ nhận ra rằng mọi thứ là một, là một tổng thể hài hòa. Họ hợp nhất và mọi người học hỏi và áp dụng những kiến thức đã được phát triển. Đó là cái được gọi là chủ nghĩa thần bí, vì họ đã khao khát điều tối thượng và nhận thấy rằng năng lượng tiềm ẩn này đã định đoạt mọi thứ. Và nếu một người nhận thức được điều này và biết làm thế nào để có thể thay đổi hoặc kiểm soát điều này để đạt được những gì ta mong muốn trong khi vẫn hòa hợp với nó, thì tất cả những gì cần sẽ được thực hiện.

D: Ý cô là họ thấy không cần phải có thuốc chữa?

B: Khi họ đạt đến cấp độ mà họ có thể hài hòa với cái tổng thể, thì thuốc chữa không còn cần thiết nữa. Không cần thiết bởi vì hiếm khi có ai đó bị bệnh. Họ biết được họ bị mất cân bằng ở chỗ nào. Và họ thay đổi năng lượng của mình để đưa mọi thứ trở lại cân bằng. Và họ không còn bị bệnh nữa.

D: Cô có thể cho tôi biết những nền văn minh nào đã phát triển đến cấp độ cao như vậy không?

B: Có nhiều nền văn minh nhưng chúng có liên hệ với nhau. Đó là một loại kiến thức phổ biến rộng rãi nhưng có những nơi khác nhau trên thế giới có những cách nhìn nhận mọi thứ khác nhau một cách tinh tế do sự khác nhau trong nền văn hóa của họ. Có nền văn minh Atlantis, và một số nền văn minh ở Nam Mỹ. Và một số nền văn minh ở phương Đông: một ở Ấn Độ, một ở vùng núi mà ngày nay được gọi là “Tây Tạng” và “Sri Lanka”. Và hai nền văn minh khác nhau mọc lên ở nơi được gọi là “Trung Quốc” nhưng đã chung sống hòa thuận với nhau. Chúng được coi là một nền văn minh với một loại hình văn hóa kép. Và những nền văn minh này đều đóng góp vào sự phát triển của khoa học từ nhiều quan điểm khác nhau để giúp nó trở thành một tổng thể hoàn chỉnh.

D: Có phải những nền văn minh khác này tồn tại cùng thời với Atlantis không?

B: Vâng. Atlantis hầu như có trước, nhưng tất cả đều là những nền văn minh cũ. Nền văn minh ở Tây Tạng và Nam Mỹ bắt đầu cùng thời với Atlantis, và các nền văn minh khác đến muộn hơn một chút. Nhưng chúng đã tồn tại đủ lâu để tất cả đều tiến bộ ở một mức độ cao.

D: Tôi nghĩ nhiều người có ý tưởng rằng những nền văn minh đó xuất hiện sau sự diệt chủng.

B: Một loạt các nền văn minh mới đã xuất hiện sau khi Atlantis bị hủy diệt. Khi Atlantis bị phá hủy, toàn thế giới đã bị rung chuyển, về mặt tương tác giữa con người, khoa học, nghệ thuật, vân vân, với nhau. Cả thế giới đều cảm nhận được ảnh hưởng của sự hủy diệt. Atlantis là nền văn minh lớn, trung tâm của nền văn minh nói chung. Và khi sự hủy diệt diễn ra, dường như nguồn năng lượng quan trọng từ các nền văn minh khác đã bị lấy đi, để chúng suy tàn. Nhưng những nền văn minh mới này đã phát triển ra khắp thế giới ngày nay.

Brenda: Tôi đang nhìn vào toàn bộ cấu trúc của thời gian. Nó rất phức tạp. Gần giống như một quả địa cầu rỗng làm bằng dây bạc mịn. Và tất cả những sợi dây này đang chạy xung quanh và giao nhau, giống như một mô hình ba chiều của nguyên tử và cách ta nhìn thấy các electron đi xung quanh. Có một loạt dây bạc đi xung quanh như vậy. Và có một loạt dây bạc khác vuông góc đi xung quanh, giao nhau. Và những sợi dây này tạo thành quả địa cầu rỗng này. Thật khó mô tả, rất phức tạp.

D: Nghe có vẻ phức tạp.

B: Và một điều để giúp bà hy vọng, với cấu trúc của nó như thế này, có nghĩa là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vì tất cả sự kết hợp đều hiện diện ở đây.

D: Ý cô là nó không được sắp đặt, hay tiền định, đến nơi nào phải đến.

B: Không. Đó là lý do tại sao phép thuật và những thứ như vậy hiệu quả. Bởi vì nếu ta muốn điều gì đó xảy ra, và ta thiền định về nó, và phóng chiếu năng lượng tinh thần về phía điều đó xảy ra, cuộc sống của ta sẽ bị định hướng về phía dòng thời gian đó.

Brenda: Điều này có thể là nhấn mạnh lại những gì bà đã nghe trước đây, nhưng không quá nhiều. Trước hết, bà phải nhận ra rằng bất cứ thứ gì tạo ra năng lượng đều gây ra rung động. Những thứ tạo ra ánh sáng, sẽ tạo ra các rung động ánh sáng, và ta thấy chúng tỏa ra, chẳng hạn như cái bóng đèn. Hoặc một cái gì đó tạo ra âm thanh, ta thấy nó rung động và ta nghe thấy âm thanh, nhưng nó vẫn rung động và vẫn là năng lượng. Bộ não của ta cũng tạo ra năng lượng. Bất cứ điều gì xảy ra trong não của ta đều tạo ra năng lượng và do đó nó tạo ra rung động. Có nghĩa là, bất kỳ quá trình nào của cơ thể ta hoặc bất kỳ suy nghĩ nào hay cảm xúc nào của ta, đều tạo ra rung động. Và những rung động này ảnh hưởng đến bất kỳ suy nghĩ hoặc cảm xúc nào của ta, tạo ra rung động. Và những rung động này ảnh hưởng đến ether xung quanh ta. Ta được bao quanh bởi rung động và tràn đầy rung động và được bắn qua rung động từ hàng tỷ nguồn khác nhau. Những rung động thuộc mọi cấp độ và cường độ. Và năng lượng do não của ta đưa ra đủ để ảnh hưởng đến một số cấp độ rung động này. Kết quả là một người có thể ảnh hưởng đến những kết quả trong tương lai bởi chính những gì anh ta nghĩ. Tôi biết bà từng nghe điều này trước đây nhưng tôi đang giải thích cho bà một lần nữa, để bà sẽ không nản lòng khi thấy mọi thứ có vẻ không suôn sẻ lúc đầu. Bà chỉ cần tiếp tục suy nghĩ về những gì bà muốn đến để vượt qua và nó sẽ đến để vượt qua. Đôi khi theo những cách rất bất ngờ, bởi vì đôi khi các rung động phải đi qua nhiều kênh để tác động đến những gì cần được tác động. Tôi có thể thấy điều này rất rõ ràng. Tôi không biết tôi giải thích như vậy có thuyết phục được bà không.

D: Cô đang làm rất là tốt. Nếu tôi không hiểu tôi sẽ hỏi ngay.

B: Não của bà là trung tâm dao động của cơ thể bà. Và có một trọng tâm của những rung động này, được gọi là mạng mặt trời. Và nó giống như một thấu kính hội tụ ánh sáng. Mạng mặt trời tập trung những rung động và rồi gửi chúng đi khắp các bộ phận của cơ thể, và đi vào vùng hào quang của bà để giữ cho mọi thứ cân bằng. Đó là lý do tại sao khi thiền định và cởi mở để hấp thụ các rung động để bổ sung cho các rung động của bà, bà nên hình dung rằng chúng đi qua đỉnh đầu và sau đó đi xuống mạng mặt trời của bà. Như vậy mạng mặt trời có thể truyền những rung động này đi khắp cơ thể ở những nơi cần đến để mọi thứ được cân bằng.

D: Tôi đã được dạy rằng để đi qua cơ thể cung cấp năng lượng cho từng luân xa và sau đó truyền đi phần dư thừa qua bàn chân xuống đất. Điều đó có đúng không?

B: Không sai. Đó là một cách để làm. Khi bà đi qua từng luân xa, cần đảm bảo rằng bà cũng nạp cho mạng mặt trời. Bằng cách đó, nó sẽ hồi sinh cơ thể bà, nhưng bà cũng cần chắc chắn rằng bà phục hồi hào quang của mình, để nó vượt ra ngoài cơ thể. Và do đó, cần đảm bảo rằng bà gửi thêm một luồng năng lượng tới mạng mặt trời, để đảm bảo rằng hào quang của bà đang được hồi sinh ở những giới hạn của nó để giúp bảo vệ bà khỏi bất kỳ tác hại nào có thể đến. Và rồi, vâng, với bất kỳ năng lượng dư thừa nào, sẽ được gửi qua lòng bàn chân của bà vào mẹ Trái Đất. Nó nạp hào quang và giúp bảo vệ bà khi khả năng phòng thủ bị suy giảm, ví dụ lúc đang ngủ. Bà nên làm thêm những việc khác để bảo vệ cơ thể mình trong ngày. Kể cả hình dung hào quang của bà có màu trắng hoặc vàng rực rỡ, hoặc hình dung một kim tự tháp năng lượng xung quanh bà. Bằng bất cứ cách nào mà bà thoải mái, bởi vì khi bà đang tương tác với những người khác, bà cần thêm sự bảo vệ. Nhưng vào ban đêm, khi bà đang ngủ trong sự riêng tư trong ngôi nhà của bà, thì sự bảo vệ của hào quang nên có đủ. Bà có thể muốn hình dung một kim tự tháp năng lượng xung quanh mình ngay trước khi đi ngủ, nhưng sẽ không cần phải lo lắng về điều đó. Bà sẽ được bảo vệ vào ban đêm khi bà đang ngủ, bởi vì tiềm thức của bà đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Còn nếu bà đang ngả lưng và đang phóng chiếu hình ảnh một kim tự tháp, hãy hình dung bà đang ở khoảng một phần ba tính từ đáy của kim tự tháp, bởi vì đó là trọng tâm của sức mạnh và năng lượng của kim tự tháp.

D: Ý cô là như thể cơ thể đã bay lên phía trên đáy của kim tự tháp.

B: Vâng, nhưng bà vẫn được bao quanh hoàn toàn bởi kim tự tháp, thậm chí cả bên dưới cơ thể. Đó là một hình ảnh rất mạnh mẽ. Nó là một tiêu điểm. Thật khó để giải thích mọi thứ mà kim tự tháp có thể làm được.

D: Nhiều người đã bảo tôi rằng không có gì phải lo lắng cả. Ta không cần phải được bảo vệ khỏi bất cứ thứ gì.

B: Giống như tia chớp. Tia chớp là một lực trung hòa. Nó không tốt hay xấu, chỉ là vậy. Nó rất mạnh. Một mặt thì nó được dùng để tạo ra điện. Mặt khác nó có thể giết người. Những lực này về cơ bản là trung lập và người ta có thể sử dụng cho mục đích riêng nếu họ cẩn thận. Nhưng đồng thời, khi một người đang mở rộng bản thân để khám phá và trải nghiệm cái mới, người ta phải chắc chắn rằng họ đang được bảo vệ, vì những lực trung lập này không hề có đạo đức. Chúng chỉ hành động theo cách mà năng lượng chảy trong chúng trong một tình huống cụ thể. Và bà phải đảm bảo rằng bà được bảo vệ trước mọi luồng tiêu cực. Sẽ tốt hơn nếu bà nghe theo lời khuyên của chúng tôi. Nó giúp cho bà tiến bộ và khiến cho việc giao tiếp giữa chúng tôi với bà sẽ trở nên dễ dàng hơn.

D: Nhưng dù sao đi nữa, cô đang nói rằng cô gửi những rung động này để có những điều mà cô mong muốn. (Vâng). Một khi ta gửi đi thì chuyện đó phải xảy ra?

B: Có những thứ có thể ảnh hưởng đến nó. Chẳng hạn như, bà gửi đi những suy nghĩ rằng bà muốn điều gì đó xảy ra. Và chúng sẽ đi ra ngoài và bắt đầu khiến cho mọi thứ rơi vào vị trí để khiến điều đó xảy ra. Nhưng nếu, sau đó, bà nản lòng và gửi đi những suy nghĩ, “Chà, nó sẽ không bao giờ xảy ra”, nó sẽ làm động lực của rung động yếu đi. Và khi phút nản lòng trôi qua, bà phải gửi lại những suy nghĩ tích cực để lấy lại động lực để mà nó đến và vượt qua.

D: Để nhấn mạnh lại những suy nghĩ ban đầu?

B: Phải. Và điều này hoạt động với bất cứ thứ gì. Bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống của bà, dù là công việc hay cá nhân. Mối quan hệ giữa bà và người khác, hoặc điều gì đó bà muốn làm, ước mơ cá nhân, hoặc bất kỳ điều gì.

D: Tôi đã được chỉ cho rằng suy nghĩ rất mạnh mẽ và chúng có thể đạt được những gì chúng muốn.

B: Đúng, có thể. Và đó là lý do tại sao bà phải cẩn thận với những suy nghĩ tiêu cực vì chúng cũng rất mạnh mẽ. Và chúng có thể giúp trung hòa những suy nghĩ tích cực của bà. Vì vậy nếu bà muốn những suy nghĩ tích cực của mình trở thành hiện thực, hãy tiếp tục suy nghĩ tích cực về chúng. Hãy thiền định mạnh mẽ về chúng. Hình dung thực sự. Bà có thấy các khái niệm này quen thuộc không?

D: Hình dung về nơi đó giống như nó đã xảy ra rồi?

B: Vâng. Hoặc có thể hình dung nó đang diễn ra như thể bà đang lơ lửng trên cao và quan sát. Và sau đó hình dung tất cả những thay đổi tích cực đã xảy ra. Và thế giới và cuộc sống của bà sẽ ra sao sau khi nó xảy ra.

D: Tôi đã được dạy để hình dung nó như thể đã xảy ra rồi và điền vào càng nhiều chi tiết càng tốt.

B: Vâng, chính xác. Thêm vào các đoạn hội thoại, cảm xúc và mọi thứ, như thể bà đang chứng kiến cuộc đời thật. Nhớ rằng sự phóng chiếu càng lớn thì đôi khi càng mất nhiều thời gian hơn vì có nhiều kênh mà suy nghĩ của bà phải đi qua để có nhiều mảnh ghép hơn cho nó.

Tại một cuộc họp nhóm chúng tôi đang hỏi về năng lượng chữa lành. Một thành viên của nhóm hỏi, “Tôi có sở thích giúp đỡ người khác chữa bệnh. Năng lượng từ đâu để được sử dụng vào việc giúp đỡ người khác?”

Phil: Những năng lượng vũ trụ mà chúng ta đã nói trước đó, là những năng lượng mà bạn yêu cầu. Bạn chỉ cần mở rộng tâm trí để tập trung những năng lượng này. Hãy mở lòng và chấp nhận, và tâm trí của bạn sẽ hoạt động thực sự như một viên pha lê.

D: Có ai có thể sử dụng những năng lượng này không hay chúng là những món quà đặc biệt để chữa bệnh?

P: Những năng lượng này hầu như mọi người trong vũ trụ đều có thể sử dụng cho lợi ích của họ và những người khác nếu họ muốn. Chúng không dành riêng cho bất kỳ ai. Bạn có thể sử dụng những năng lượng này khi bạn thấy phù hợp.

D: Những năng lượng này có thể gây hại cho người đang giúp đỡ hoặc người mà họ đang chữa bệnh không?

P: Có một thứ như là quá tải, nhưng không quá nguy hại. Chỉ đơn thuần là một sự mất cân bằng. Bà sẽ không giết hại bất cứ ai khi sử dụng những năng lượng này. Đừng sợ, vì đây là những món quà của Thượng Đế, chắc chắn như ánh sáng mặt trời và không khí trên hành tinh. Hãy trân trọng chúng và sử dụng chúng một cách có thiện chí và chúng sẽ trân trọng bà đúng lúc.

Thành viên: Một số người nhận được cái mà chúng tôi gọi là sự “chữa lành”, nhưng trong một thời gian ngắn, sáu tháng hoặc một năm họ phải triển một vấn đề khác hoặc quay trở lại vấn đề tương tự.

P: Ý bạn đang nói là sự chữa lành không ở lại hay bị lấy mất?

Thành viên: Chà, với chúng tôi thì có vẻ như vậy. Họ được chữa lành một thời gian rồi lại tái phát bệnh cũ.

P: Vâng, điều này diễn ra tự nhiên. Các hiệu ứng không phải lúc nào cũng vĩnh viễn. Nếu căn bệnh đã ở mức độ như vậy, việc phải hâm nóng định kỳ, tăng cường, nếu cần, là điều thích hợp và cần thiết. Điều này không làm giảm tác dụng của việc chữa lành cũng như không làm tăng bệnh tật. Chỉ đơn giản một thực tế là đôi khi cần thiết phải có sự tăng cường. Bạn sẽ quen với những hành động này khi sử dụng những năng lượng này thường xuyên hơn. Một số căn bệnh có thể cần có một đợt chữa lành ngắn trong khi những bệnh khác có thể cần theo một đợt dài, đôi khi là suốt đời để có thể chữa dứt được. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến việc chữa bệnh, có thể được hình dung giống như một cái xô bị rò. Nếu xô có những cái lỗ, thì ta cần liên tục đổ nước vào. Nước sẽ bị rò rỉ cho đến khi các lỗ này được bịt lại. Trong ví dụ minh họa này, việc chữa bệnh chỉ đơn thuần là đổ đầy nước vào xô và nước sẽ tạm che đi các triệu chững. Những cái lỗ trên cái xô cần được bịt lại và việc chữa lành sẽ hoàn tất.

Thành viên: Có khả thi không nếu chúng ta được lập trình sẵn để chết. Có thể là trong AND của chúng ta hay do di truyền. Ví dụ, một người được sinh ra và có khả năng sống đến ba mươi lăm tuổi. Họ có thể chết sớm hơn vì tai nạn hoặc có thể đến tuổi đó mới chết. Điều đó có thể không?

P: Có thể là vì nhiều lý do khác nhau. Có thể được lập trình trước để sống một cuộc đời trong khoảng thời gian đã định trước, hoặc có thể do chế độ ăn uống hoặc phong cách sống không phù hợp. Có thể là do tai nạn. Có thể nói, có nhiều thứ có thể gây ra một cái lỗ trong cái xô. Ở một thời điểm trong cuộc sống, cái chết cần đến để có thể tiến hóa tiếp. Sự đình trệ sẽ xảy ra nếu không có cái chết để người ta đi về phía linh hồn. Đây là một quá trình liên tục phù hợp nhất cho việc học hỏi nhiều thông tin. Tất cả như nó phải là trong khía cạnh này.

Thành viên: Tôi chỉ tò mò không biết chúng ta có thể kéo dài hoặc rút ngắn tùy ý. Tôi tự hỏi liệu AND của tôi có được lập trình trước hay không.

P: Có một chương trình đã được lập sẵn trong ADN. Thời gian thực tế thì được phân bổ tùy vào từng cá nhân.

Buổi nói chuyện tập trung vào việc sử dụng năng lượng để hỗ trợ các tình huống về tài chính.

P: Năng lượng này, tuy nhiên, bạn có thể ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, là một năng lượng gần như giống hệt nhau, được biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Năng lượng mang lại tài chính cũng giống như năng lượng mang lại sức khỏe hoặc bệnh tật. Bạn có ngạc nhiên không? Để kích thích sự gia tăng năng lượng tài chính, sẽ cần sử dụng cùng một kỹ thuật trong việc hình dung và khẳng định đã được sử dụng trong năng lượng chữa lành. Đơn giản giống như bạn có thể truyền cùng một tia sáng trắng qua hai lăng kính riêng biệt. Một cái có xu hướng làm nổi lên nhiều màu xanh lam và một cái sẽ có xu hướng tạo ra nhiều màu xanh lá cây hơn. Thực sự là cùng một năng lượng nhưng được truyền tải theo các cách khác nhau. Năng lượng về cơ bản là trung tính, nhưng chỉ đơn giản là cách nó được sử dụng. Năng lượng này có thể mang lại nghèo đói hoặc giàu có, hoặc có thể mang lại sức khỏe, hoặc bệnh tật. Nó có thể mang đến nhiều thứ. Nó có thể mang lại hạnh phúc và nỗi buồn, hoặc sự tỉnh táo hoặc điên rồ. Luôn luôn, đó là cách nó được sử dụng, và nó được biểu hiện ra trong mục đích.

D: Hầu hết mọi người nghĩ nó có cả tốt và xấu.

P: Nhiều người sẽ chọn để quyết định rằng ai đó đã làm điều gì sai và khiến điều đó xảy ra. Và đánh bại mục đích sống của họ. Và đó là, học cách tập trung những năng lượng này theo cách tích cực và xây dựng nhất có thể. Đó thực sự là lý do bên trong để được sinh ra, trong thể chất, để học cách trở thành người điều khiển năng lượng này.

D: Có lẽ đó là một trong những bài học mà chúng tôi đang cố để học hỏi.

P: Đó là bài học mà tất cả chúng ta đang cố gắng học hỏi. Đó là bài học được rút ra trên hành tinh này. Mọi thứ đều có thể được tìm trở lại điều này. Những bài học về sự hàn gắn, những bài học về tình yêu thương, những bài học về sự thấu hiểu, những bài học về sự kiên nhẫn. Tất cả đều bắt nguồn từ nền tảng cơ bản này: sử dụng năng lượng. Vì vậy, nó phản ánh trên chiều không gian vật chất một cách gần gũi nhất về điều gf là kế hoạch thực sự, kế hoạch cảu Thượng Đế. Những người kiểm soát năng lượng này một cách vô tình hoặc không cố ý nhận thấy rằng họ tạo ra các tình huống xung quanh không hiệu quả hoặc không đúng với kế hoạch. Toàn bộ mục đích của việc hóa thân và học hỏi, là học để trở thành những người vận dụng thành thạo năng lượng này. Và trong tất cả các hoạt động mà bà đang học để vận dụng bằng cách này hay cách khác, có thể là tài chính hoặc chính trị hoặc sức khỏe hoặc một trong nhiều cái khác nữa.

D: Hầu hết mọi người không nhận ra rằng họ đã tạo ra những thứ họ muốn, dù là điều xấu.

P: Không phải đến mức họ tạo ra điều đó, nhưng họ biểu hiện nó ra. Mỗi người trong số các bạn biểu hiện những gì bạn nhận thấy. Không phải là ở bên ngoài đi vào trong bạn. Tất nhiên, bà biết chúng ta đang có một cuộc thảo luận về ngữ nghĩa, nhưng cần phải hiểu rõ điều này. Rằng bà thực sự biểu hiện ra những gì bà tìm thấy. Không phải là nó trôi nổi xung quanh và bằng cách nào đó đã dính vào bà, sau đó bà thấy mình rơi vào hố sâu đau khổ và tuyệt vọng. Không, không. Tình huống mà chúng ta cảm thấy rất khó chịu đó đã được biểu hiện ra, được gây ra bởi chính việc sử dụng sai hoặc hiểu sai về năng lượng. Không ai mang đau khổ đến cho chúng ta mà chính chúng ta mang nó đến.

D: Theo cách mà mọi người nói, “Mọi thứ luôn sai lầm. Mọi thứ tôi làm, đều thất bại.”

P: Vâng, và điều đó củng cố toàn bộ khái niệm về “mọi thứ xảy ra với tôi”. Và thế là người ta đi qua cuộc đời và nghĩ về cuộc sống đã đối đãi sai lầm với họ, và mọi thứ khốn khổ ra sao. Và chính những suy nghĩ của họ đang truyền năng lượng vào chính những tình huống đó. Ta nhận được những gì ta yêu cầu.

D: Tất nhiên, họ sẽ là những người cuối cùng thừa nhận rằng họ thực sự gây ra điều đó cho chính mình. Họ nói. “Tôi không muốn bị bất hạnh. Tôi không muốn bị bệnh.”

P: Chính xác. Và cái người khó chịu lắng nghe nhất là chính bạn. - Trên hành tinh lúc này đang có sự thiếu hiểu biết về mối quan hệ giữa cảm xúc và sức khỏe. Nếu bà tích hợp tất cả những hiểu biết này thì việc phục hồi sức khỏe sẽ nhanh hơn và khả quan hơn nhiều. Vì vậy, có thể nói từ quan điểm tình cảm, rằng nếu đưa sự bất hòa vào sự hòa hợp, thì sự bất hòa sẽ lan truyền khắp nơi, giả định rằng toàn bộ cơ thể là hòa hợp. Và ta có thể nhìn vào nó như một vấn đề bất hòa hoặc bệnh tật. Và khi đưa nó vào một người không an tâm với chính mình, sẽ thấy được sự khó chịu được đưa vào và lan truyền khắp nơi. Vì vậy, một người cảm thấy không thoải mái, mất hòa hợp chỉ đơn giản từ quan điểm của cảm xúc. Nếu nhìn nhận dưới góc độ toán học, nếu ta muốn theo đuổi đến mức này. Ví dụ, nếu ta có cái mà bà gọi là một phương trình hoàn hảo, một phương trình hoạt động hoàn hảo không có phần dư và không có ước số. Chúng tôi sẽ cẩn thận khi nói về những điều này vì phương tiện này không có trình độ hiểu biết cao về toán học, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng trình độ của anh ấy để giải thích điều này. Nếu bà có thể thấy rằng một phương trình đã cho thỏa mãn với một số phép tính nhất định và đưa ra một câu trả lời hoàn toàn cân bằng, thì đó là sự hài hòa. Tuy nhiên, nếu người ta đưa vào phương trình này một biến hoặc một số, có lẽ, có xu hướng tạo ra phần dư, hoặc phương trình không cho ra kết quả hoàn hảo, thì như bà có thể thấy, sẽ có sự bất hòa. Trên thực tế, có một phần còn thừa lại, theo thuật ngữ toán học.

D: Nó thậm chí không phát ra.

P: Đúng rồi. Có thể minh họa bằng âm nhạc với một sự bất hòa hoặc thông qua bất kỳ một trong số các phương pháp khác nhau mà ta có thể gọi là “sự minh họa”. Tất cả đều đúng và đồng thời, và tất cả đều xảy ra đồng thời. Chỉ đơn giản là ta chọn điều này xảy ra trong một hoặc nhiều cấp độ nhận thức.

D: Vậy những người này có thể làm gì để thiết kế lại hoặc trở lại sự hòa hợp với chính họ?

P: Họ nên thấy mình luôn được bao quanh bởi những điều hoàn hảo nhất có thể. Và vì vậy, họ nên luôn sử dụng óc phán đoán của mình trước thực tế này, để duy trì mức sống chất lượng hoàn hảo này. Luôn ghi nhớ yếu tố hài hòa này, rằng yếu tố nào được nhìn nhận sẽ phù hợp nhất cho mục đích đó. Điều đó đúng với mọi khía cạnh nhận thức của con người. Luôn ghi nhớ rằng người ta sẽ nhận được và người ta sẽ làm điều đó phù hợp nhất với bản thân mình, hoặc cho bất kỳ thứ gì khác. Khi làm như vậy, một cách tự nhiên ta sẽ thu hút chính mình, chính điều mà ta đang yêu cầu, nếu bà muốn liên quan đến cấp độ lời nói đó. Trên thực tế, bà đang biểu hiện ra chính thực tế của tình huống hài hòa nhất. Nhiều người trên hành tinh cảm thấy rằng để biểu hiện ra điều gì đó, họ phải kiên quyết đến mức không để cho điều gì khác xảy ra. Lỗi ở điều này nằm ở chỗ thực tế là những gì người ta nói và người ta nghĩ thường mâu thuẫn với nhau. Những gì người ta thực sự tin tưởng thường không chính xác với những gì người ta nói. Và vì vậy, khi một người đang nói điều gì đó, họ thực sự đang tạo ra một phản ứng có thể hoàn toàn trái ngược với điều họ nói. Và vì điều này trở thành niềm tin vững chắc, các biểu hiện được đưa ra dường như hoàn toàn trái ngược với điều đang được nói. Người ta biểu hiện ra thứ người ta sợ nhất, bởi vì người ta đang nói rằng người ta sẽ không nhìn thấy nó, hoặc nó sẽ không xảy ra. Nhưng vì liên tục nghĩ về điều đó, bất kể điều đó là gì, thì chính người ta đang tạo ra nó. Và cũng như chắc chắn phải gặp hoặc đối mặt với chính điều mà một người mạnh mẽ nói rằng họ không muốn.

D: Đó là nghịch lý của loài người.

P: Chính xác. Đó là một nghịch lý khi trở thành kẻ thao túng năng lượng Đó là một cạm bẫy của việc trở nên hoặc kém giác ngộ hơn. Và vì vậy, nó sẽ đòi hỏi tất cả mọi người, những người đang ở trên hành tinh này vào lúc này, một kẻ thao túng các năng lượng, trở nên giác ngộ hơn. Và để hiểu thêm về cách biểu hiện điều đó như thực sự mong muốn.

D: Điều đó sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều nếu mọi người nhận ra rằng họ có khả năng kiểm soát rất tốt các tình huống và sự kiện.

P: Chính xác. Họ có thể có được cuộc sống mà mọi người đều tìm kiếm đó là sự hòa hợp thực sự. Một số người thành thạo việc này hơn những người khác. Chúng tôi muốn nói với các bạn đang tập trung trong căn phòng này rằng mỗi người trong số các bạn, theo cách riêng của mình bây giờ, có thể nhìn thấy một hành trình phía trước. Thực ra nói một cách rất đơn giản, tất cả mọi người trên hành tinh này đều có hành trình giống nhau. Tuy nhiên, nhiều người nhận thức được điều đó hơn những người khác.

D: Tất cả chúng ta đều đi cùng một con đường, chỉ là đi những hướng khác nhau.

P: Chính xác. Tuy nhiên, mọi con đường cuối cùng sẽ hội tụ và gặp nhau ở một nơi duy nhất.

D: Chỉ cần thêm nhiều vòng xoắn trên đường đi.

P: Chính xác.

CHƯƠNG 14
SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI

Năm 1999, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thông tin đề cập về sự thay đổi của AND trong cơ thể con người khi tôi có một buổi làm việc với Luigi tại Hội nghị UFO của chúng tôi ở Eureka Springs. Tôi gặp mẹ anh ấy ở Florida trong một hội nghị vài tháng trước, và không có thời gian để thực hiện một phiên làm việc riêng. Khi tôi nói với bà về hội nghị UFO ở Eureka Springs, và đã quyết định đến cùng với con gái của bà. Bà gọi con trai bà, Luigi, ở Ý, và nói anh ta về điều đó, vì vậy anh ta đã đi khắp châu Âu để tham dự. Khi anh ấy đến, bà quyết định rằng anh ấy cần một phiên làm việc hơn là bà, vì anh ấy đã có một số trải nghiệm UFO đáng lo ngại (có lẽ) và anh ấy muốn khám phá. Harriet cũng tham gia phiên họp và mẹ anh cũng vậy. Bà ấy nghĩ rằng tôi có thể gặp vấn đề với giọng của anh ấy, và anh ấy có thể gặp khó khăn khi dịch sang tiếng Anh lúc đang bị thôi miên. Vậy nhưng chúng tôi đã không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Trong cuộc thảo luận trước, anh ấy đã nói với tôi những gì anh ấy nhớ, vì vậy chúng tôi dự định quay lại ngày hôm đó và tìm hiểu thêm chi tiết. Anh ấy đã đến trường vào buổi tối để tham gia một lớp học diễn xuất ở Pavia, Ý và đang lái xe về nhà thì sự cố xảy ra. Trong hồi ức của mình, anh và bạn gái anh nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời và tấp vào đường cao tốc để xem. Đó là tất cả những gì đã xảy ra nhưng nó khiến anh suy nghĩ.

Trong suốt phiên làm việc, tôi không ngạc nhiên khi chúng tôi phát hiện ra rằng có nhiều thứ thực sự đã xảy ra hơn là chỉ nhìn thấy ánh sáng. Khi Luigi đi vào trạng thái xuất thần sâu, anh ấy đã hồi tưởng lại sự việc. Họ nghĩ có lẽ ánh sáng đó là máy bay rơi nên họ đã tấp vào đường cao tốc để quan sát. Khi bước ra khỏi xe, họ thấy đó là một cỗ máy khổng lồ di chuyển chậm rãi cho đến khi dừng lại phía trên đầu họ. Sau đó, một cánh cửa mở ra từ bên dưới cỗ máy và một tia sáng chiếu xuống đầu họ. Điều tiếp theo anh nhìn thấy là anh đang nằm trên một cái bàn giống như một phòng phẫu thuật với một ngọn đèn lớn ở phía trên. Khi anh ta ngồi dậy, anh ta thấy một sinh vật đang tiến đến gần, dường như được cấu tạo hoàn toàn bằng ánh sáng. Sinh vật đó ôm lấy anh ấy. Luigi sau đó đã trở nên xúc động, anh nói. “Tôi cảm thấy an toàn ở đó. Tôi thấy hạnh phúc”. Anh ấy gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ chính xác bằng tiếng Anh để mô tả cảm giác của sinh vật khi anh chạm vào nó. “Giống như ai đó cho ta năng lượng, và ta có thể cảm nhân được. Khi nó ôm lấy tôi, cảm giác như chạm vào thể xác. Nhưng khi ta chạm vào nó…thì nó không phải chất rắn”.

Sau đó tôi muốn đặt câu hỏi cho sinh vật đó và nó đã đồng ý. Nó nói rằng anh ấy đang ở trên một con tàu, và đó không phải là lần đầu tiên anh ấy đến đó. Tôi hỏi nó tại sao anh ấy không nhớ, và Luigi nói, “Điều đó tốt hơn cho tôi. Tôi sẽ biết sau. Bây giờ còn quá sớm”. Anh ấy nói chuyện này đã diễn ra trong một thời gian dài, và họ đã từng gặp nhau ở các kiếp khác. Sinh vật này đã sống sáu trăm năm trong thang đo thời gian của chúng ta.

Tôi đã nghe về điều này trước đây khi làm việc với những trường hợp như thế này. Nhiều khi các sinh vật đã theo dõi các linh hồn qua nhiều kiếp sống, và có tương tác với họ, bởi vì họ có thể sống bao lâu tùy thích. Đôi khi người ngoài hành tinh trở nên thất vọng vì con người đó không nhớ, và họ phải được nhắc lại về những thỏa thuận và cam kết của họ với dự án.

Với thứ tiếng Anh đứt quãng, Luigi lặp lại những gì sinh vật kia đang nói với anh. “Tôi sẽ biết vào đúng thời điểm. Tôi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong những gì sắp xảy ra. Và họ đã đang nói cho chúng ta biết. Những thay đổi rất lớn. Những thay đổi rất lớn trên Trái Đất. Các lục địa sẽ di chuyển. Và nước…và họ sẽ quay lại. Chúng ta sẽ không nhận ra bất cứ điều gì. Và họ sẽ rất buồn cho chúng ta. Loài người đã và đang làm tất cả những điều bẩn thỉu đó, những điều ngu ngốc đó. Nhưng đó không phải là ngày tận thế. Đó sẽ là sự kết thúc của một kỷ nguyên”. Các thực thể không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn những điều này, nhưng họ đang cố gắng làm cho nó chậm lại. Vai trò của anh ta là để cứu mọi người, và họ sẽ dạy anh ta cách để làm được điều này.

Tất nhiên tôi luôn tìm ra một khung thời gian. Họ nói rằng nó sẽ diễn ra rất sớm. Tôi biết điều đó không cho tôi nhiều thông tin, bởi vì cảm nhận về thời gian cả họ khác với chúng ta. Anh ta nói, “Tối đa là hai mươi năm”. Sau đó Luigi được cho thấy một vụ nổ lớn, và một đám mây độc hại sẽ lan rộng trên vùng đất, và mọi người đang bỏ chạy và cố gắng trốn.

Sau đó anh ấy được cho biết điều tương tự mà tôi đã đề cập trong cuốn sách này, rằng họ có thể cứu một số người được chọn để đưa họ lên các con tàu. Sẽ có rất nhiều, nhiều con tàu và mọi người sẽ sống trên tàu một thời gian dài. Sau đó, họ sẽ được đưa trở lại, “Và với sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta bắt đầu lại. Mọi thứ đã thay đổi. Điều đó sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Điều đó đã từng xảy ra trong quá khứ.”

Tôi hỏi xem những người này là ai. “Họ đến từ các hành tinh khác nhau, các thiên hà khác nhau. Giống như một sự liên minh? Để cứu hành tinh. Trước hết họ giúp chúng ta, bởi vì chúng ta khác biệt. Và đây là một hành tinh cần được cứu, bởi vì chúng ta thay đổi, và chúng ta sẽ không có mặt nạ nữa. Họ đi khắp các thiên hà. Phần lớn với chúng ta, bởi vì chúng ta khó khăn hơn. Và chúng ta không thể tự mình đi được, bởi vì chúng ta luôn phát triển sâu hơn. Và chúng ta không ở trong thể chất như bây giờ. Anh ta cho tôi thấy chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta trông giống như …giống như một con ma, nhưng có một hình hài”.

D: Một con ma. Ý anh là giống như ta có thể nhìn xuyên qua được?

L: Không hẳn vậy. Thật khó để mô tả. Tôi không biết làm thế nào để mô tả. Không phải chất rắn.

D: Giống như một linh hồn hơn?

L: Vâng, nhưng không phải một linh hồn. Anh ta đang chỉ cho tôi, nhưng tôi không biết làm thế nào để giải thích. Không giống như họ. Nhưng gần giống. Anh ta vừa chỉ cho tôi. Anh ta vừa trở thành một con lợn. Để cho tôi thấy anh ta có thể trở thành thứ mà anh ấy muốn.

D: Vâng. Nói với anh ta tôi hiểu điều anh ta đang nói. Anh ấy là một thực thể năng lượng đúng không? (Đúng) Anh ta có thể trở thành thứ gì mà anh ta muốn. Nhưng anh ta nói chúng ta sẽ giống như vậy.

L: Gần giống, nhưng không hoàn toàn.

D: Nhưng cơ thể vẫn sẽ là vật chất ở một mức độ nhất định? (Vâng, vâng). Chúng ta vẫn cần thức ăn chứ?

L: Không nhiều như bây giờ. Khác lắm.

D: Vẫn cần ngủ chứ? Những thứ mà cơ thể cần?

L: Một ít. Không phải với cơ thể này.

L: Anh ấy nói tình dục sẽ khác đi. Không phải kiểu vật lý nữa. Nó sẽ giống như một sự kết hợp của năng lượng, nhưng anh ấy nói điều đó rất tuyệt. Dù sao thì cảm giác cũng rất tuyệt. Anh ấy đang cho tôi xem. Giống như hai quả bóng đến với nhau và đang tạo ra một thứ gì đó. Thật khó để giải thích.

Kiểu sinh sản này đã được mô tả ở The Custodians (Người giám hộ).

D: Tôi nghĩ tôi biết anh muốn nói gì. Nhưng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem nếu nó gần như vật lý, điều gì sẽ giống và điều gì sẽ khác. Chúng ta có cần phải có những ngôi nhà và những công trình kiến trúc như hiện nay không?

L: Các thành phố? Bởi vì chúng ta sẽ không như họ. Quá nhiều. Và quá sớm.

D: Nếu chúng ta không thực sự ở thể rắn, liệu chúng ta có còn sử dụng cơ thể mình để xây dựng các thứ?

L: Bằng cái đầu. Tư duy sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Chúng ta sẽ không cần nói chuyện nữa. Và chúng ta sẽ có thể sống lâu hơn nhiều.

D: Anh ấy có thể trả lời một vài câu hỏi về anh không? Bởi vì tôi biết Luigi dạo này đang thắc mắc xem chuyện gì xảy ra khi anh ấy nói anh ấy tỉnh dậy và đang rung rung và run. Sinh vật này có thể nói cho chúng ta điều gì đã xảy ra suốt thời gian đó không?

L: Vâng. Làm việc trên hệ thống. Làm việc trên chuỗi AND. Đặt nó vào…theo kiểu xoắn ốc. (Đánh vần. Ý anh ấy là xoắn ốc?)

D: Anh có thể giải thích ý anh không?

L: Vâng. Bởi vì con người chúng ta có hai vòng xoắn ADN. Chúng ta sẽ có mười hai.

D: Tại sao chúng ta phải có mười hai?

L: Đó là cấp độ cao hơn mà chúng ta có thể cảm nhận được.

D: Nhưng điều đó sẽ giúp ích gì cho cơ thể?

L: Bởi vì chúng ta đã từng có mười hai. Nhiều triệu năm trước.

D: Vậy chuyện gì đã xảy ra?

L: Các thí nghiệm di truyền. Có thể mang chúng ta trở lại mười hai. Chúng giảm còn hai.

D: Thí nghiệm đó là gì?

L: Để xem…chuyện gì đang xảy ra. Và tôi đoán là để làm…những gì chúng ta làm với lũ chuột. Trên động vật. Họ đã làm trên chúng ta.

D: Ý anh là họ đã làm?

L: Không, không, không, không phải họ. Những sinh vật khác.

D: Tại sao họ lại muốn làm điều đó?

L: Để xem. Chỉ là tò mò thôi.

D: Ý anh là để xem điều gì sẽ xảy ra nếu họ thay đổi ADN thành hai?

L: Vâng. Đó là lý do tại sao bây giờ chúng ta như thế này. Và chúng ta có mặt nạ lớn. Đó là lý do tại sao con người rất hạn chế. Và đó là lý do tại sao có những người không tin vào UFO và mọi thứ.

D: Có phải tất cả chúng ta đều đang được thí nghiệm để tăng ADN?

L: Một phần trong chúng ta sẽ có sáu, và một phần khác có mười hai.

D: Và ý anh là họ đang làm thí nghiệm này trên một số người dân?

L: Vâng, trên nhiều người. Để chuyển đổi ADN. Để chuẩn bị cho chúng ta.

D: Anh ta nói bây giờ họ đang làm điều đó với cơ thể của Luigi. Điều này có làm tổn thương cơ thể theo bất kỳ cách nào không?

L: Không, không, không hề. Chúng ta sẽ không mắc phải những căn bệnh như bây giờ nữa. Đó là một quá trình rất chậm và mất nhiều năm.

D: Nhưng những người có cơ thể đã được chuẩn bị là những người sẽ được đưa lên các con tàu khi những thay đổi xảy ra?

L: Vâng, nhưng họ nói sẽ có rất nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều người có những điều này.

Tôi đã có một suy nghĩ khi gõ những dòng này. Trong cuốn The Custodians (Người giám hộ) của tôi, tôi đã đề cập rằng cơ thể con người ở trạng thái hiện tại không thể sống sót khi du hành vũ trụ trên những con tàu. Cơ thể không thể chịu đựng được gia tốc và sự thay đổi rung động của một chiều không gian khác. Đây là điều đã ngăn cản nhân loại du hành trong không gian, bởi vì chúng ta không thể chịu đựng được tốc độ rung tăng lên khi di chuyển qua các chiều không gian. Liệu sự thay đổi ADN trong cơ thể của chúng ta có giúp điều chỉnh những thay đổi này không? Đó có phải là một trong những lý do? Anh ấy đã nói đó là quá trình chuẩn bị.

D: Vậy họ đang thí nghiệm trên nhiều người. (Vâng). Đây có phải là lý do tại sao ngày càng có nhiều người nhìn thấy UFO và có trải nghiệm với người ngoài Trái Đất?

L: Bởi vì chúng ta phải trở nên bình thường khi nhìn thấy họ.

D: Họ đang để cho chúng ta nhìn thấy họ nhiều hơn vì họ muốn mọi người quen với họ? (Vâng). Vậy khi những chuyện này xảy ra với cơ thể của Luigi, anh ấy không nên lo lắng? (Không). Chúng là tự nhiên.

L: Vâng. Một số người cảm thấy chúng nhiều hơn, và một số ít hơn. Nhưng anh ấy khá nhạy cảm. Và tôi sẽ sớm lên con tàu. Và tôi sẽ nhớ. Và họ sẽ cho tôi nhiều thông tin hơn.

Sau đó anh ta nhớ ra việc rời khỏi tàu để trở về xe. Anh ấy đã khóc, “Và mọi thứ hạnh phúc, bởi vì tôi cảm thấy rất tuyệt”. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì anh ấy cảm thấy khi báo cáo về những việc này. Có một nỗi sợ hãi lớn về những điều chưa biết, và anh ấy tự hỏi đó là điều gì, nếu có, đã xảy ra.

Bởi vì anh ấy gặp khó khăn với tiếng Anh đứt gãy nên tôi đã tóm tắt lại cuốn băng này và quyết định đưa phần lớn nội dung vào việc tường thuật.

Những trường hợp tiếp theo đến từ nhiều khu vực của nước Mỹ và cung cấp nhiều thông tin hơn về việc thay đổi cơ thể của con người.

Tôi gặp John, một người đàn ông lớn tuổi, trong chuyến du lịch cùng nhóm bạn trên hòn đảo Bali xinh đẹp vào mùa hè năm 2000. Ngoài việc đi thăm các ngôi đền và tham gia vào các nghi lễ khác nhau, anh ấy còn muốn có một buổi làm việc riêng với tôi. Ông đã tham gia vào lĩnh vực siêu hình trong nhiều năm, và đã tìm hiểu chi tiết về nhiều kiếp trước của mình thông qua các buổi thiền định cá nhân. Anh quan tâm nhiều hơn đến việc khám phá bất kỳ liên kết nào với người ngoài hành tinh. Anh không có ký ức tỉnh táo nào về bất kỳ mối liên quan nào với họ, nhưng vì nhiều sự kiện bất thường đã xảy ra trong suốt cuộc đời của mình, anh ta nghi ngờ có những mối liên hệ. Tôi nói với anh ấy rằng khi tôi thực hiện hồi quy, tôi không dẫn dắt người ta hoặc cố gắng gây ảnh hưởng đến họ, vì vậy anh ấy sẽ đi đến nơi mà anh ấy phải đi.

Phiên làm việc được thực hiện tại một khách sạn sang trọng xinh đẹp trên bãi biển. Hương hoa và tiếng chim hót lảnh lót tràn ngập trong không khí, lọt vào qua những ô cửa sổ đang mở khi chúng tôi bắt đầu. Tôi đã sử dụng được thiết kế để đưa đối tượng vào một tiền kiếp thích hợp. Bởi vì anh ta không có ký ức một cách có ý thức về các tương tác với người ngoài Trái Đất, tốt nhất là tôi nên bắt đầu theo kiểu bình thường bằng cách đưa anh ta về tiền kiếp. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Khi John bước vào khung cảnh đó, anh ta thấy mình đang đứng ở sân sau với bộ đồ ngủ và nhìn chằm chằm vào một vật thể lạ. Đó là một cái đĩa hình lồi màu bạc sáng bóng được đặt trên các chân. Anh ấy thốt lên, “Nó có thể dài đến hai mươi, ba mươi feet (tám đến chín mét). Tôi ngạc nhiên vì nó quá hẹp, quá mỏng. Tôi nghĩ ai đó phải nằm xuống đề có thể vừa vặn với nó. Nó không giống như những gì tôi đã nghĩ”.

Cố gắng tìm kiếm một khung thời gian, tôi hỏi anh ta trông như thế nào. Anh ta nói anh có râu, nhưng nó sẫm màu (bây giờ râu anh ấy có màu xám). Anh ta để râu khoảng mười lăm năm, và cơ thể có vẻ trẻ hơn. Điều đó đã cho chúng tôi xác định được một khung thời gian thích hợp. Anh đứng quan sát cái đĩa đang sáng lên cho đến khi anh ấy thấy một nguồn sáng khác ở bên trái mình. Đó là một con tàu lớn hơn nhiều với nhiều lớp. “Nó có chất phát quang dường như để chiếu sáng cho cả khu vực. Nó làm bằng kim loại nhưng không mỏng như cái đĩa bạc kia. Nó lớn đến mức tôi không thể nhìn thấy cả con tàu cùng một lúc. Chúng rất khác nhau.”

Khi tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại đứng ở trong sân, anh ấy kể lại một câu chuyện đã trở nên quen thuộc trong các nghiên cứu của tôi về hiện tượng này. “Ai đó đã đưa tôi đến để tôi có thể nhìn thấy nó. Tôi vừa đi ngủ thì thấy một thứ gì đó bùng lên ở góc phòng. Họ đưa tôi lên trần nhà. Tôi không thể nhớ phần đó. Mọi thứ trở nên đen kịt khi tôi lên đến trần nhà. Nhìn bên ngoài, sinh vật này có một cánh tay đặt dưới mông tôi và một cánh tay sau lưng tôi. Chúng tôi đang lơ lửng trên…dường như là một chùm ánh sáng. Đi vào một cái vịnh nào đó, và đến một khu vực có màu trắng, sạch sẽ lấp lánh và trông rất hiện đại.”

Ở đó, anh ta được chào đón bởi một số sinh vật dường như đã biết anh. Họ đưa anh vào một căn phòng. “Có một chiếc bà kiểm tra y tế với một số loại kiềng kim loại phía cuối dành cho bàn chân. Chiếc bàn tương tự như những gì ở một phòng khám ở Trái Đất, ngoại trừ những phần mở rộng bằng kim loại. Một bề mặt, có đệm, màu xám nhạt. Tôi được yêu cầu nằm xuống. Tôi không có vẻ gì là sợ hãi. Tôi đã quen với - những gì tôi gọi họ - khuôn mặt hài hước. Giống như tôi đã làm điều này trước đây, và lần này tôi đến để kiểm tra sức khỏe hàng năm, hoặc điều gì đó tương tự.”

Những bóng người đang đứng bên cạnh chiếc bàn nghiêng về phía anh ta. “Tôi không biết họ đang làm gì khác ngoài việc chỉ nhìn tôi. Tôi đoán có thể họ đang quét qua cơ thể tôi bằng tư duy, ánh mắt hay thứ gì đó. Không có bất kỳ loại thiết bị hoặc dụng cụ nào. Những sinh vật này khá nhỏ, nhưng có một sinh vật cao hơn đã cho anh ta cảm giác tử tế nữ tính. Nó không tham gia mà chỉ đứng đằng sau những người khác, để đơn thuần quan sát. Sau đó anh ta đứng dậy khỏi bàn và cùng những người khác đi vào một phần của con tàu. Họ đi qua một khe hở vào một khu vực hình vòm tròn lớn với các lớp bậc thang xung quanh hai bên. Một ánh sáng rực rỡ phát ra từ một viên pha lê lớn ở trung tâm căn phòng. John nghĩ rằng đó có thể là nguồn năng lượng cho con tàu. Họ đi vòng quanh căn phòng có mái vòm và rẽ xuống một hành lang hẹp để đi vào một căn phòng khác. Ở đó, anh ta được đưa vào một thiết bị kỳ lạ đứng dựa vào tường.

J: Tôi đang đứng trong này…Tôi đang bị trói trong…Một loại thủy tinh…tất cả đều trong suốt. Nó sâu hơn vào so với tôi. Không phải là một cái ống, nó là một thứ thuôn dài với mặt sau phẳng. Tôi đang đứng trong thứ trong suốt này, và bây giờ có ánh sáng từ trên cao chiếu xuống. Tôi đoán rằng tôi đang được truyền một loại năng lượng ánh sáng nào đó. - Giống như tôi đang đứng bên ngoài quan sát chính mình.

Tôi trấn an anh ấy rằng anh ấy an toàn. Điều này nghe có vẻ giống với việc Phil (Keepers of the Garden (Những người giữ vườn)) đang theo dõi những gì họ làm với anh ta, vì phần hồn đã rời khỏi cơ thể. Anh ấy cũng trở thành người quan sát.

J: Chỉ có ánh sáng này chiếu từ trên xuống. Nó chiếu sáng đầu tôi, và tôi đoán là ánh sáng đang truyền xuống cơ thể tôi. Cảm giác như truyền năng lượng, thay đổi cấu trúc phân tử của tôi. Tôi đoán nó đang biến đổi cơ thể tôi thành một cơ thể ánh sáng hay gì đó, mặc dù tôi vẫn cảm thấy rất nặng bên trong. Nhưng tôi đoán đó là những gì họ đang làm. Giống như bây giờ chỉ còn một cảm giác nhè nhẹ. Bây giờ tôi đang tìm hiểu về việc thay đổi các sợi ADN, làm tăng các sợi ADN.

D: Ý anh là gì?

J: Rằng năng lượng ánh sáng đi vào cơ thể đang thay đổi và làm tăng…bà biết đấy, các sợi ADN thực sự giống như những sợi ánh sáng theo một cách nào đó. Và chúng đang được thay đổi và mở rộng, tăng lên. Điều đó có nghĩa là nó làm tăng khả năng giữ được nhiều ánh sáng hơn mỗi lần được truyền năng lượng. Việc này không kéo dài lắm, họ đang mở cửa và tôi bước ra.

D: Và quá trình ánh sáng đang thay đổi ADN theo cách nào đó?

J: Đó là những gì tôi hiểu.

D: Mục đích của việc thay đổi ADN là gì?

J: Để giữ được nhiều ánh sáng, và biến cơ thể ngày càng nhẹ hơn. Ít đông đặc hơn. Có thể chứa được nhiều ánh sáng hơn. Và mục đích là để đạt đến trạng thái ý thức của Thương Đế.

D: Anh có biết ADN đang được thay đổi như thế nào không? Anh có thể hỏi ai đó giúp tôi không? Có thể họ sẽ giải thích được.

Việc này đã từng thành công trong quá khứ. Khi chúng tôi có một câu hỏi mà đối tượng nghiên cứu không biết câu trả lời, tôi đã yêu cầu nói chuyện với một trong những sinh vật đang cung cấp thông tin.

J: Vâng, tôi sẽ hỏi làm thế nào ADN được thay đổi. (Ngừng). Chà, họ cho tôi thấy …Tôi có một hình dung về những sợi dây này, những cuộn dây đều sáng lên hoặc lấp lánh với ánh sáng hoặc thứ gì đó. Và dường như chúng sinh ra để …tách ra và tạo nên các sợi khác, thông qua sự kết hợp của ánh sáng.

D: Chúng được tách ra thành bao nhiêu sợi?

J: Tôi nghe thấy “sáu” nhưng tôi không nhìn thấy sáu.

D: Và điều này phải được thực hiện thường xuyên?

J: Tôi đoán đó là một thủ tục đang diễn ra - ngày càng thường xuyên hơn vào thời điểm này. Đôi khi có nhiều hơn một lần trong khoảng thời gian hai mươi bốn giờ. Khi tôi chợp mắt và rồi trong trạng thái ngủ vào ban đêm. Đó là lý do tại sao tôi được khuyến khích thiền thường xuyên hơn. Ít nhất mỗi giờ, để duy trì mức độ rung động nhất định này.

D: Tại sao nó phải được lặp lại? Không phải ADN vẫn như vậy mỗi lần được mở rộng sao?

J: Nó vẫn như vậy, nhưng để duy trì bản thân ở cấp độ ánh sáng cao, còn tùy vào việc truyền giữa các lần truyền, khả năng tinh thần của tôi để tiếp cận được thần lực của chính mình, ánh sáng bên trong, có thể nói như vậy. Nó giữ cho những sợi này được kích hoạt, để chúng ngày càng lâu dài hơn. Và đó là sự chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nhưng nó phải được củng cố.

D: Trước khi họ chuyển sang bước tiếp theo?

J: Bước tiếp theo, vâng. Và phần lớn điều này phụ thuộc vào sự sẵn sàng của tôi và khả năng của tôi trong việc điều chỉnh thường xuyên vào ý thức của Thượng Đế, cái bản thể cao hơn của tôi.

D: Đây có phải là việc đã xảy ra trong nhiều năm nay?

J: Vâng, nhưng bây giờ mọi việc đang được tăng tốc khi tôi đã chứng minh cho họ thấy rằng tôi tận tâm thực hiện mục đích thiêng liêng của mình, có thể nói như vậy, và quan tâm đến việc đi trên con đường tâm linh. Tôi đã chứng minh rằng tôi thật sự muốn được phụng sự nhân loại. Và vì vậy tôi đã đạt đến một điểm nhất định và vượt qua các bài kiểm tra và thử thách, và tiếp tục ở lại với quá trình này. Sau đó, quá trình này đang được tăng tốc để đẩy mạnh hơn.

D: Nhưng nó phải được thực hiện với một tốc độ ngày càng tăng để biến thành một sự thay thế vĩnh viễn trong cơ thể?

J: Tiếp tục tăng nó lên đến cuối cùng là mười hai sợi. Đó là mục tiêu cuối cùng của việc đạt đến trạng thái của chiều không gian thứ năm cao quý.

D: Nhưng nếu quá trình này không được lặp lại một cách thường xuyên thì điều này sẽ không bền vững?

J: Giống như nó có thể trôi đi hoặc trở nên trì trệ hoặc …tôi đang thấy điều này …giống hệt như các cơ ở trên cơ thể. Nếu chúng không được sử dụng thì chúng sẽ trở nên như vậy.

D: Teo đi?

J: Giống như vậy. Và vì vậy tôi phải thực hiện phần việc của mình với việc thiền định, điều chỉnh và khẳng định ý định của mình. Rồi họ sẽ hỗ trợ với quá trình công nghệ của họ để đi vào và tăng tốc độ toàn bộ quá trình. Có thể sẽ mất rất nhiều năm để hoàn thành thông qua quá trình thiền định nghiêm túc.

D: Nhưng nếu quá trình này bị dừng lại bất cứ lúc nào, thì nó sẽ bị trôi đi. Không tiếp tục nữa?

J: Nó cao hơn trạng thái của tôi trước đây, nhưng sẽ không đạt được những gì dự định và có thể đạt được. Mục tiêu cuối cùng là: Trạng thái ở chiều không gian thứ năm của rung động và ý thức.

D: Hỏi họ, khi họ làm điều này, họ đang kích hoạt thứ gì đó với ánh sáng, hay họ đang tạo ra thứ gì đó trong cơ thể, ADN mới, chưa từng có trước đây?

J: Ồ, không. Ban đầu có hai sợi, và như tôi đã nói - bằng cách nào đó thông qua quá trình này - chúng tiếp tục sinh ra các sợi khác, tăng số lượng tế bào, hoặc điều gì như vậy.

D: Giống như là cách tế bào phân chia?

J: Hừm, tôi đoán đó là những gì họ đang cố gắng nói đến.

D: Is this being done to everyone?

D: Điều này có đang được thực hiện đối với mọi người?

J: Quá trình này được thực hiện chủ yếu cho những người đã hóa thân đặc biệt để giúp nhân loại trong quá trình tiến hóa hơn này. Còn đối với những người hiện không có nhận thức về bản thể tâm linh của họ, những người không biết họ là tâm linh, thì quá trình này sẽ xảy ra ở một cấp độ thấp hơn. Vì chủ yếu họ vẫn bị sa lầy vào mật độ của ý thức.

D: Những người khác đang làm việc này thì có phải thực hiện trên những con tàu như thế này để kích hoạt quá trình không?

J: Câu trả lời là có.

D: Thật vậy? Anh nói lúc trước rằng họ có thể làm điều đó khi anh đang thiền hoặc đang ngủ?

J: Tôi đoán là trong những khoảng thời gian đó, tôi sẽ tham gia vào một quá trình khác ít phức tạp hơn, nhưng để xem thế nào. (Ngừng). Có một cái gì đó có thể được thực hiện khi tôi ra khỏi cơ thể. Họ đang nói rằng có những bác sĩ phẫu thuật công nghệ, có thể loại bỏ cơ thể ether của ta và kết hợp nó với ánh sáng lớn hơn. (Bối rối). Theo tôi hiểu. Và sau đó trả nó về thể xác mà không cần đi đến tận con tàu mẹ. Họ có các tàu thí nghiệm nhỏ hơn để làm việc này.

D: Vậy không cần phải lúc nào cũng thực hiện với máy móc.

J: Tôi đang cố gắng xem liệu có phải đó là một thiết bị công nghệ, hay liệu các bác sĩ phẫu thuật công nghệ đang làm điều đó với tâm trí của họ. Tôi nghĩ đó chính là tâm trí. Trí lực của họ cũng có thể hỗ trợ và thúc đẩy quá trình này, nhưng không ở mức độ như tâm trí và thiết bị công nghệ trên con tàu lớn. Nhưng cả hai đều hiệu quả và cả hai đều đang được thực hiện một cách thường xuyên.

D: Quá trình này có ảnh hưởng đến cơ thể không?

J: Có thể trở nên nhẹ hơn, và cấu trúc tế bào, các màng ngày càng mỏng hơn, ngày càng nhẹ hơn. Chúng tôi ăn những thức ăn ngày càng nhẹ hơn. Cơ thể ngày càng gặp khó khăn trong việc tiêu hóa và chế biến các loại thức ăn đậm đặc. Đó là lý do tại sao tôi đoán rằng tôi đã ngày càng ăn nhiều chất lỏng hơn. Và rất hiếm khi tôi ăn bất cứ thứ gì khác ngoài sinh tố trái cây ở nhà. Tôi cho tất cả vào và làm một bữa sáng hoặc bữa trưa lỏng. Vài lần trong tuần, tôi chỉ ăn trưa với cà rốt và nước ép cà chua, cần tây và rau tươi.

D: Vậy quá trình này khiến anh không muốn ăn những thực phẩm nặng?

J: Phải. Càng ngày tôi càng cảm thấy điều đó trong một thời gian khá dài.

D: Những thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của cơ thể anh?

J: Đó là một quá trình làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn khi ngày càng thay đổi thành một cơ thể nhẹ nhàng hơn.

D: Ý anh là cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn đến mức không còn bệnh tật?

J: Không, sẽ vẫn có bệnh tật tiếp tục xảy ra, nhưng sau khi quá trình hoàn tất, cơ thể sẽ miễn dịch với hầu hết các dịch bệnh, nhưng không hoàn toàn miễn dịch. Sức mạnh tinh thần của tôi tăng lên và khi quá trình này hoàn tất, tôi sẽ kiểm soát được cơ thể của mình nhiều hơn lúc này. Và tôi sẽ có thể điều chỉnh nó, cân bằng lại nó theo cách tôi muốn, có thể nói như vậy.

D: Vậy ngay cả khi thay đổi một vài sợi cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong cơ thể, trước khi đi đến trạng thái hoàn chỉnh?

J: Nó tạo ra một số khác biệt, nhưng trong quá trình chuyển đổi, cơ thể có xu hướng mất cân bằng nhiều hơn, bởi vì cái cũ đang được thay thế bằng cái mới. Và cái cũ muốn bám trụ lại để duy trì hiện trạng, cho đến một thời điểm nhất định, cái mới vững chắc và những sợi mới chiếm đa số. Gần giống như một quá trình dân chủ, cái mới rồi sẽ chiếm ưu thế. Và quá trình này lại tiếp tục tăng tốc, vì ngày càng nhiều cái cũ được thay thế bằng cái mới.

D: Vậy trong thời gian đó cơ thể đang có nhiều sự thay đổi, và nó vẫn có khả năng chống chọi tốt hơn với bệnh tật?

J: Không hẳn.

D: Tôi đã tự hỏi cơ thể đã bị ảnh hưởng như thế nào và nó cảm thấy như thế nào.

Cho đến thời điểm này, giọng nói của John nhẹ nhàng, buồn ngủ và thường khó chuyển âm khi các từ ngữ cứ luyên thuyên với nhau. Lúc này giọng nói trở nên to hơn và rõ ràng hơn, dễ hiểu và dễ chuyển âm hơn. Đây là manh mối chắc chắn cho tôi biết rằng thực thể kia cuối cùng đã bắt đầu trả lời thay cho John, thay vì anh nghe câu trả lời và lặp lại. Nó cũng có thể chỉ ra rằng tiềm thức đã tham gia vào cuộc trò chuyện. Dù bằng cách nào thì câu trả lời cũng được nói ra dễ dàng hơn nhiều, điều mà tôi rất thích thú. Đó là khi tôi biết mình đang tiếp xúc với thông tin thật và tôi có thể có được những câu trả lời chính xác hơn mà không có sự can thiệp của tâm trí hoài nghi và phê phán.

D: Khi làm như vậy, có làm tăng tuổi thọ của cá nhân không?

J: Rất nhiều.

D: Vào thời điểm quá trình này hoàn thành, hay trong lúc quá trình đang diễn ra?

J: Con người trong quá trình chuyển đổi này vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều tác động xấu tồn tại trên hành tinh vào thời điểm cụ thể này. Tuy nhiên, có những yếu tốt khác có tính chất bảo vệ đang hỗ trợ con người trải qua quá trình này, cộng với việc tăng cường sự bảo vệ càng nhiều càng tốt. Và trong các chuyến đi đến con tàu lớn, các thiết bị quét được sử dụng thường xuyên để có thể làm giảm các vi khuẩn xâm nhập hoặc các phần tử lây nhiễm. Nhưng đây không phải là một quá trình hòa hảo vào thời điểm này. Có rất nhiều thử nghiệm và quan sát khoa học về sự biến đổi mạnh mẽ nhất của cơ thể con người thành một cơ thể khác biệt đáng kể, một cơ thể nhẹ.

D: Vậy anh không thực sự chắc chắn rằng nó sẽ kết thúc như thế nào vì anh vẫn đang trong quá trình thử nghiệm?

J: Có thể nói rằng chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được sản phẩm cuối cùng, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn còn nhiều bí ấn.

D: Nhưng khi anh đưa ra biện pháp bảo vệ này để giúp ai đó có khả năng chống lại vi khuẩn tốt hơn, liệu điều này có được thực hiện bởi máy móc không? Hay quy trình thực hiện như thế nào?

J: Khi một người ở trong buồng kính và được truyền ánh sáng, ánh sáng có thể phá hủy một số thứ muốn xâm nhập vào cơ thể con người.

D: Mục đích của việc quét lúc đầu ở trên bàn là gì?

J: Nói chung chỉ để xác định chung về mặt thể chất, tinh thần, cảm xúc của anh ấy. Để xem anh ta cân bằng ở mức độ nào, để xem các cơ quan khác nhau của anh ta, thể chất, tinh thần, cảm xúc, thần kinh, thể vía, vẫn ở trong hay bị lệch lạc. Và đó chỉ là một cuộc kiểm tra trực quan về tình trạng thể chất và kiểu như vậy, cần được quan sát và ghi lại và so sánh với những lần khám và kiểm tra trước đó và …

D: Giống như một cuộc kiểm tra xem liệu mọi thứ có diễn ra theo cách mà nó được mong đợi không? (Vâng). Và nếu không, anh có điều chỉnh không?

J: Có. Sự điều chỉnh một phần sẽ được thực hiện bởi công nghệ và một phần tăng cường thông qua các quá trình thiền định, về những gì - đang tìm thuật ngữ - “bản thể được lựa chọn” có thể làm để khắc phục các vấn đề hiện tại, hành vi phán xét hoặc cảm giác thiếu thốn. Cảm giác không tin tưởng vào vũ trụ luôn cung cấp mọi thứ cần thiết tại bất kỳ thời điểm nào, bất kể hoàn cảnh như thế nào. Để cuối cùng buông bỏ mọi cảm giác về thế giới vật chất như một nguồn an toàn. Và tin tưởng vào thế giới tâm linh và siêu hình, có thể nói là nguồn gốc của sự an toàn.

D: Rất là khó. Nhưng anh đã nói, nếu sự điều chỉnh được thực hiện với các thiết bị công nghệ. Thì đó sẽ là những cỗ máy có ánh sáng?

J: Có thể, nhưng con người phải làm phần việc của mình. Chúng tôi không thể đặt công nghệ chuyên môn của mình lên cao hơn những gì con người có thể tự làm trên cõi vật chất. Nó phải là một sự hài hòa hoàn hảo giữa sự sẵn sàng tiến hóa về mặt tinh thần để làm việc cùng nhau. Nếu một người thực hiện các bước cần thiết trên cõi tinh thần, các bước đó sẽ được thưởng bằng sự tham gia ngày càng nhiều của chúng tôi để giúp đỡ cá nhân đó. Nếu cá nhân đó dừng lại, không muốn đi tiếp trên con đường đã chọn trước của mình --mà mỗi người đã chọn trước khi hóa thân - thì quá trình sẽ đi vào bế tắc. Ý chí tự do là rất quan trọng đối với tất cả mọi người trên Trái Đất. Họ phải nhìn thấu và vượt qua ảo tưởng tồn tại trong ý thức đại chúng hiện nay. Và tin tưởng vào các quy luật và quy trình tâm linh cao hơn.

D: Điều này có đang được thực hiện trên một số người có tâm linh ở cùng thời điểm không?

J: Hàng chục nghìn người vào thời điểm này. Đó là khi loài người đạt đến số lượng giới hạn, những người đã tăng tốc độ rung động của họ và khả năng giữ được lượng ánh sáng ngày càng nhiều - ánh sáng thiên thể, ta phải nói vậy - thì “Hội chứng con khỉ thứ một trăm” sẽ trở thành hiện thực và Trái Đất này sẽ đạt được trạng thái ý thức cao hơn, và sẽ ảnh hưởng đến những người khác trên toàn bộ hành tinh. Và cái phúc lợi ý thức cao hơn này sẽ lan truyền từ số ít thành số lượng lớn hơn và nhiều hơn, đơn giản chỉ vì tính duy nhất của tất cả tạo vật. Đơn giản bởi vì mọi người đều tồn tại trong một con đường, một tình yêu duy nhất của Thượng Đế.

D: Điều gì sẽ xảy ra với những người không tham gia vào quá trình này? Những người vẫn mắc kẹt trong suy nghĩ đông đặc, theo nghĩa vật lý.

J: Mỗi linh hồn sẽ đưa ra lựa chọn của riêng mình, tham gia hoặc không tham gia vào quá trình này. Và nhiều người sẽ không tham gia. Nhiều người sẽ bám trụ vào hệ thống giá trị cũ của họ. Nhiều người sẽ giữ ảo tưởng về những gì họ đã tin tưởng trong quá trình hóa thân của họ trên Trái Đất, và sẽ không nhìn ra ảo tưởng này. Và do đó họ sẽ rời khỏi cơ thể của mình và được chuyển đến một hành tinh khác có bài học tiếp nối của những người trên hành tinh Trái đất vào thời điểm cụ thể này. Hành tinh Trái đất sẽ trở thành một trường học khác, một trường học cao hơn mà sự rung động ở chiều thứ năm sẽ quyết định chương trình học mới, những bài học mới dành cho những linh hồn tham gia ở một cấp độ cao hơn so với những gì hiện có trong ý thức ba chiều.

D: Tôi đã được bảo rằng những người đó sẽ bị bỏ lại phía sau. Ý nghĩa của từ bỏ là như vậy?

J: Họ sẽ bị tụt lại phía sau về sự phát triển của chính họ. Họ sẽ không di chuyển cùng và tiếp tục bước tới và phát triển với những người khác, những người tận tâm và đã thực hành các kỷ luật tinh thần và thể chất cần thiết để tinh thần của họ được tiến hóa.

D: Vậy khi họ rời khỏi cơ thể, họ sẽ không trở lại đây nữa. Họ sẽ ở một nơi hoàn toàn khác sua đó. (Vâng). Và điều này đang xảy ra với hàng chục nghìn người, và họ không biết về nó một cách có ý thức, phải không? Cũng như John không biết điều đó một cách có ý thức.

J: John biết rất nhiều điều vì những lời dạy trực tiếp của anh ấy. Và có rất nhiều người trên Trái đất ngày nay đang tiếp xúc trực tiếp với những người dẫn đường của họ từ nhiều hệ hành tinh, những người đang ở đây để hỗ trợ loài người tiến lên mức độ rung động và ý thức cao hơn. Và ngày càng có nhiều người bị đánh thức mỗi ngày vì bảng thời gian được chọn cụ thể của họ khi họ đến với cơ thể trên Trái đất. Có thể nói là linh hồn của bạn được đưa đến với một chương trình làm việc được chọn trước bao gồm thời gian để thức tỉnh. Sự thức tỉnh đó sẽ được kích hoạt bởi những sự kiện nhất định xảy ra trên hành tinh. Những sự kiện này có thể chỉ đơn giản là tiếp xúc với những người khác, những người thầy tâm linh, những người sẽ nói với họ điều gì đó để thức tỉnh và bắt đầu quá trình của họ. Một số người sẽ bị đánh thức bởi các tai họa địa vật lý, có thể nói như vậy, điều đó sẽ xảy ra ở vùng lân cận của họ, có thể là bão hoặc lốc xoáy hoặc động đất. Vì vậy, có nhiều thiết bị hoặc quy trình khác nhau để kích hoạt sự thức tỉnh của những linh hồn đến hành tinh vào thời điểm cụ thể này. Một số sẽ bị đánh thức đột ngột, giống như John, bởi những người dẫn đường đã được chỉ định trước của họ. Trong khi những người khác sẽ tiến tới quá trình tự nhận thức bản thân dần dần, thông qua những trải nghiệm khác nhau, v.v. Có những chất xúc tác khi quá trình này đang được "triển khai", có thể nói như vậy.

D: Trên toàn bộ thế giới.

J: Vâng. Mặc dù tại thời điểm này, Mỹ vẫn là khu vực chính để tiếp nhận và phổ biến thông tin, bởi một số người với sách họ viết, phim họ làm. Và các hình thức truyền thông khác sẽ được phổ biến trên toàn thế giới. Điều đó không có nghĩa là những người khác ở các quốc gia khác cũng không nhận được thông tin, nhưng có thể nói Hoa Kỳ của A. là trung tâm xuất bản, về thông tin tâm linh tại thời điểm cụ thể này.

D: Nó lan ra ngoài nước Mỹ và ảnh hưởng đến nhiều người hơn theo cách đó. (Vâng) Đây có phải là lý do khác khiến tuổi thọ tăng lên không?

J: Khi Trái đất mới mở ra, trạng thái của bản thể sẽ khác hẳn so với thực tế hiện tại, bởi vì khi một người đạt đến trạng thái ý thức cao hơn, ý thức chiều thứ năm, thì không còn lờ đi quá trình vũ trụ. Không còn sự thiếu hiểu biết về Thượng Đế tràn ngập trong mọi sự sống ở khắp mọi nơi. Vì vậy, người ta không bị giới hạn về sinh ra và trưởng thành và chết trong một khoảng thời gian tương đối ngắn như trước nữa. Một trong các chiều không gian ý thức thứ năm nhận ra rằng họ có thể kiểm soát tốt hơn nhiều - không chỉ là sống trong bao lâu, có thể là hàng trăm năm - mà là toàn bộ quá trình sáng tạo. Bởi vì việc tạo ra các thực tại sẽ xảy ra rất, rất nhanh khi người ta đạt đến trạng thái ý thức ở chiều thứ năm đó. Vì vậy, việc kiểm soát cơ thể hoặc nhiều cơ thể, và khả năng di chuyển tự do ra khỏi cơ thể trong khắp vũ trụ sẽ là điều phổ biến.

D: Tôi được bảo rằng tôi sẽ ở xung quanh để quan sát tất cả những điều này, bởi vì tuổi tác sẽ không giống nhau. Ý anh là vậy đúng không?

J: Vâng. Mô hình cũ tồn tại trên Trái Đất hiện nay có tuổi thọ tương đối ngắn sẽ trở thành một ký ức xa vời.

D: Nhưng điều đó chỉ dành cho những người đã đang được chuẩn bị.

J: Những người đạt được trạng thái ý thức của chiều không gian thứ năm sẽ tiến lên và tham gia vào Trái Đất mới, và sẽ có thể làm được những điều này.

D: Tôi cũng được bảo rằng người ngoài Trái Đất đã kiểm tra cơ thể con người để tìm cách chữa trị bệnh tật để cơ thể con người có thể sống lâu hơn. Đúng không?

J: Đúng vậy.

D: Một trong những mục đích của việc kiểm tra sức khỏe là cố gắng ngăn chặn một số căn bệnh đang phát triển trên thế giới.

J: Khi cơ thể vật lý trải qua quá trình biến đổi, nó sẽ trở nên miễn dịch hơn. Con người hoặc con người mới, hoặc những người lai sẽ tham gia vào Trái đất mới, sẽ mang lại nhận thức cao hơn, kiến thức lớn hơn để chữa khỏi những căn bệnh cũ, có thể nói như vậy. Vì vậy, nó không chỉ là một quá trình đang diễn ra hiện tại, mà là một quá trình sẽ được tiếp tục ở các trạng thái ý thức cao hơn. Và trong các trạng thái ý thức cao hơn, việc loại bỏ những thứ này sẽ được đẩy nhanh hơn, vì trí thông minh được tăng lên đáng kể, khả năng sử dụng trí óc, khả năng tiếp cận nhiều hơn với công nghệ rất tiên tiến. Nhiều thứ không tồn tại trên hành tinh vào thời điểm cụ thể này - hoặc nếu chúng tồn tại, đang bị triệt tiêu hoặc không được sử dụng hoặc giữ bí mật vì động cơ này hay động lực khác.

D: Tôi được bảo rằng những người ở trên các con tàu này đã thành thạo việc này. Họ có thể sống lâu chừng nào họ muốn, và không bị bệnh tật, và họ không chết cho đến khi họ sẵn sàng để chết.

J: Chính xác.

D: Và họ đang cố gắng đưa loài người đến cùng trạng thái tương tự?

J: Vâng, hoặc ít nhất ở trạng thái mà vượt xa đáng kể so với con người hiện tại.

D: Chúng tôi có thể sẽ luôn luôn có những hạn chế.

J: Vâng. Có thể nói, luôn luôn có một việc gì đó phải làm trong quá trình này, là một chuỗi thử thách không ngừng, hoặc vượt qua những thử thách đó.

D: Vì đây là một hành tinh của những bài học, cũng như có ý chí tự do.

J: Có thể nói, tất cả các hành tinh đều có những bài học của chúng. Ngày cả những bài học nằm ngoài sức tưởng tượng trên Trái Đất trong trạng thái giới hạn ba chiều hiện tại. Nhưng vũ trụ luôn, và sẽ luôn là một quá trình phát triển và mở rộng, và những với những thách thức. Bất kể tốc độ rung đọng cao đến mức nào bất kể các nền văn minh và sinh vật đã đạt đến cấp độ nào, với mỗi cấp độ tăng lên theo hình xoắn ốc, sẽ gặp phải những thách thức mới để tiếp tục phát triển.

D: Vậy Trái đất không bao giờ có thể trở thành một nơi thực sự hoàn hảo, bởi vì ý chí tự do, và những bài học ở đây. (Vâng) Tôi có một câu hỏi nữa. Những điều anh đang nói về sự thay đổi của ADN. Chính phủ Hoa Kỳ có biết những điều này không? Anh đã chia sẻ những khái niệm này với họ chưa?

J: Có một số nhà khoa học ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã biết về quá trình đột biến, có thể nói như vậy. Họ hơi khó hiểu và ngạc nhiên trước quá trình đang diễn ra trên hành tinh. Và họ coi đó là một quá trình đột biến khá đột ngột và kịch tính. Nhưng nhiều người nhận thức được.

D: Ý anh là họ có thể nhìn thấy một cách khoa học những thay đổi này đang diễn ra?

J: Nhiều người biết. Nhiều người cũng ngại tiết lộ thông tin này vì sợ các đồng nghiệp khoa học của họ chế giễu, những người chưa có kinh nghiệm và quan sát trực tiếp quá trình này.

D: Vậy họ có thể, với các công cụ khoa học của họ, thấy rằng những thay đổi này đang diễn ra trong cơ thể con người.

J: Đúng vậy.

Các nhà nghiên cứu và nhà văn khác đã phát hiện ra thông tin về sự kích hoạt và quá trình tiến triển của mười hai sợi ADN, nhưng họ cho rằng nó xảy ra một cách tự nhiên. Có vẻ như đây sẽ là một quá trình dần dần để kích hoạt ADN để tạo ra (hoặc sinh ra) nhiều sợi hơn. Nếu những sợi mới này có thể đông đặc và trở nên lâu dài thì chúng sẽ tạo ra nhiều sợi hơn. Quá trình này sẽ không xảy ra một cách nhanh chóng, nhưng chắc chắn đang được kích hoạt trong cơ thể của hàng chục nghìn người trên toàn thế giới. Tất cả đều là một phần của một kế hoạch thần thánh mà chúng ta chỉ có thể nhìn thoáng qua vào thời điểm hiện tại.

Trước phiên họp, tôi đã liệt kê các câu hỏi mà John muốn tìm câu trả lời. Một người liên quan đến một giấc mơ bất thường vẫn còn trong ký ức của anh ta.

D: John nói rằng anh ấy có một giấc mơ rất, rất thật vào một đêm, anh ấy nhìn thấy một con tàu vũ trụ ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy cần phải hét lên, nhưng anh không thể. Đó chỉ là một giấc mơ, hay nó là một trải nghiệm, hay là gì?

J: Đó còn hơn cả một giấc mơ. Đó là một cuộc gặp gỡ trong một không gian khác. Và sự hiện diện của con tàu của chúng tôi đã mang lại một số ký ức đau buồn xuất phát chủ yếu từ những trải nghiệm thời thơ ấu của anh ấy khi linh hồn hiện tại chưa được phát triển đến sự trưởng thành đang tồn tại trong John vào thời điểm cụ thể này. Khi anh ấy còn là một đứa trẻ, vẻ ngoài kỳ lạ không giống người của chúng tôi không may làm anh ấy sợ hãi, và để lại những vết sẹo đau buồn nhất định, có thể nói là những vết sẹo về tình cảm.

D: Bởi vì trẻ em thường không hiểu.

J: Vâng. Và chúng tôi vô cùng hối tiếc vì điều này đã xảy ra, và những vết sẹo vẫn còn đó. Vì vậy, đối với John, sự xuất hiện của con tàu gấp hai lần. Nó đã kích hoạt ký ức đó, và cảm giác kinh hoàng. Tuy nhiên, nó cũng phục vụ mục đích là làm cho John nhận thức được rằng anh ấy có sứ mệnh bên trong, để vượt qua trải nghiệm quá khứ này. Và anh ấy đã tiến bộ nhiều về mặt đó kể từ thời điểm đó.

D: Đây có phải là một trong những lý do khiến những ký ức này bị làm mờ hoặc bị xóa bỏ, bởi vì đứa trẻ khó hiểu chuyện gì đang xảy ra hơn? Đó có phải là một lý do để không cho phép họ nhớ về nó?

J: Rất chắc chắn. Ngoài ra, khi một người tiến hóa về mặt tâm linh và tăng tốc độ rung động của họ đến mức thực sự cảm thấy là một với mọi tạo vật, và duy trì trạng thái ý thức yêu thương, thì không có gì phải sợ hãi. Bởi vì thực tế phổ quát của cuộc sống, có thể nói, trở thành một với tất cả, trở thành không những được chấp nhận về mặt trí tuệ, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc. Do đó, tính duy nhất của tất cả các tạo vật được chấp nhận, bất kể sự xuất hiện của các dạng sống là gì. Mỗi dạng sống, bất kể hình dạng kỳ lạ như thế nào so với nhận thức của Trái đất hiện tại, khi một người đạt đến trạng thái hòa hợp phổ quát và tình yêu vô điều kiện dành cho tất cả mọi người, thì nỗi sợ hãi sẽ tan biến. Nó không còn là hiện thực đối với con người cụ thể đó.

Tôi đã được những người ngoài Trái đất nói rằng sợ hãi là cảm xúc mạnh nhất mà con người có. Nếu họ không thể hiểu điều gì đó, họ sợ hãi tô màu nó để làm cho nó phù hợp với khuôn khổ tâm trí của họ. Khi họ có sự hiểu biết về kinh nghiệm, nỗi sợ hãi biến mất. Đây là nền tảng công việc của tôi với những người nghĩ rằng họ đã có những trải nghiệm gọi là "khó chịu". Khi họ có thể hiểu những gì đã xảy ra, họ có thể hòa nhập nó vào cuộc sống hiện tại và sống với nó, thay vì sợ hãi và rút lui khỏi nó.

Tôi nghĩ điều khá đáng chú ý là hai người đàn ông cách nhau một thế giới có thể đưa ra một kịch bản giống hệt nhau mà không cần biết thông tin gì tôi đã tích lũy được từ khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ rằng điều này có thêm giá trị.

Một phiên làm việc được cho là bình thường, được tiến hành khi tôi đang phát biểu tại Hội nghị UFO Laughlin ở Nevada vào năm 2000. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, tôi luôn lập danh sách các câu hỏi mà đối tượng muốn tìm câu trả lời. Bằng cách này, tôi có thể giúp đỡ họ nhiều nhất có thể và họ có thể nhận được nhiều lợi ích nhất từ phiên làm việc. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời không như tôi thường mong đợi. Khi làm việc với tiềm thức, tôi đã học được cách giữ một tâm trí cởi mở và tiếp tục đặt câu hỏi với tư cách là người ghi chép khách quan, mặc dù phiên làm việc diễn ra theo hướng không mong muốn. Với sự tò mò vô độ của mình, tôi luôn sẵn sàng đón nhận bất kỳ thông tin mới nào, cho dù lạ đến mức nào.

Lee là một phụ nữ trẻ ở độ tuổi ngoài bốn mươi, và chúng tôi vừa trải qua tiền kiếp và đang tạo mối liên hệ với cuộc sống hiện tại của cô ấy với sự trợ giúp của tiềm thức.

D: Có mối liên hệ nào giữa kiếp đó và kiếp hiện tại mà Lee đang sống không?

L: Có, nhưng nó từ từ. Không gì xảy ra chỉ trong một cuộc đời. Tôi không thích sự chậm chạp. Cuộc sống đó đã cho cô ấy thấy rằng tất cả đều đúng khi ta đứng lên vì những gì ta cho là đúng. Dù chỉ có một mình. Việc chúng ta chỉ có một mình không thực sự quan trọng. Chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng tôi tin vào điều đó. Chúng ta thực sự không bao giờ đơn độc.

D: Cô ấy có một số câu hỏi muốn hỏi. Trong cuộc sống hiện tại với tư cách là Lee, cô chưa bao giờ kết hôn và hạn chế quan hệ tình dục. Cô muốn biết lý do cho điều đó.

L: Một phần của tôi không đến từ thực tế này. Một phần của tôi ở đây bây giờ không phải từ thời gian này, và không phải từ không gian này. Phần đó không hiểu tình dục như tình dục được hiểu trên hành tinh này. Nó không hiểu thời gian như thời gian được hiểu trên hành tinh này. Hành tinh này cực kỳ chậm, và rất rất khó ở. Và phần đó của tôi đã tự đến đây, và tôi không có sự trợ giúp nào ở đây.

D: Cô đang nói về phần nào?

L: Chúng ta là tất cả các phần. Chúng ta không bao giờ chỉ là một phần. Nó đến đây như ánh sáng. Ánh sáng đã biết. Ánh sáng đến đây hoàn toàn tinh khiết, và đó là một trải nghiệm rất lạ khi ở đây, nhưng không sao cả. Nó có thể được điều chỉnh.

D: Nhưng Lee đã có nhiều cuộc sống vật chất trên Trái đất, phải không?

L: Vâng, nhưng đó chỉ là một phần của cô ấy. Cô ấy không bao giờ chỉ là Lee. Đó chỉ là một hệ thống niềm tin. Nó còn hơn thế nữa. Không phải nam, không phải nữ. Nó là ánh sáng. Sự hiểu biết của nó về một loại khác nhau. Không có từ nào trong ngôn ngữ của bà mô tả được điều này. Nó mới.

D: Linh hồn của cô ấy chính là linh hồn đã trải qua tất cả các kiếp sống này và học hỏi kinh nghiệm. Có phải vậy không? (Vâng) Cô đang nói về điều gì đó khác đã đến đây?

Tôi đang nghĩ đến những sinh vật ánh sáng nhỏ bé mà Bartholomew đã nói chuyện cùng, những người tình nguyện đến giúp đỡ. (Phần Một)

L: (Cô ấy gặp khó khăn khi cố gắng diễn đạt điều đó.) Thời gian hoàn toàn không tồn tại. Không có thời gian. Thời gian chỉ ở trong chiều không gian của bà, trong không gian này ở đây. Nó không tồn tại giống nhau ở bất kỳ nơi nào khác. Nó rất chậm. Rất khó để diễn đạt điều này. Nó cần được làm rõ.

D: Nhưng chúng ta bị mắc kẹt trong hệ thống thời gian này trong thực tế này. (Vâng) Phần này thì khác, phần này của cô ấy không hiểu những điều này, phần đó từ đâu đến?

L: Nó đến từ ... không phải từ các vì sao. Không phải từ hệ mặt trời của bà. Nó không xuất phát từ niềm tin của bà vào hệ mặt trời, bởi vì đó là tất cả các chiều ở đây. Nó chỉ là những gì bà cần cho việc học của bà.

D: Đối với thực tế của chúng tôi.

L: Vâng. Bà tạo ra những bậc thầy. Bà tạo ra giáo viên. Đó là những sáng tạo.

D: Nhưng chúng giúp chúng tôi học hỏi.

L: Vâng. Họ ở đây vì mục đích đó.

D: Phần khác này đến từ đâu?

L: Phần khác nằm ngoài ... nó không ở đâu đó. Nó không ở đây, nó không ở đó. Nó là. Đó là một tốc độ rung, nhưng nó không phải là một tốc độ rung. Nó vượt xa điều đó, đến nỗi không có từ ngữ nào để diễn tả nó. Nó phải được cảm nhận. Nó đang bắt đầu được cảm nhận trên hành tinh này, nhưng nó đã mất quá nhiều thời gian.

D: Phần này, làm thế nào để nó trở thành một phần của cô ấy?

L: Giải phóng những quan niệm cũ, những ý tưởng cũ. Để có thể hợp nhất với nó. Nó đã ở đó. Nó luôn ở đó. Nhưng chúng ta tự trói mình lại khi ở trên hành tinh này. Và khi chúng ta tự trói mình, chúng ta không thể nhìn thấy nó.

D: Tôi đang cố gắng để hiểu. Phần này có được tiếp nhận không?

L: Không có gì để tiếp nhận hết. Chỉ là vậy thôi. Không tiếp nhận. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tiếp quản nó. Điều này không đúng trên hành tinh này. Chúng ta luôn sợ bị điều khiển bởi điều gì đó hoặc ai đó, nhưng chúng ta không bao giờ bị ai đó kiểm soát. Đó là một ảo tưởng. Chúng ta không bao giờ bị kiểm soát. Chúng ta chỉ tự nghĩ vậy thôi.

D: Nhưng nếu nó luôn ở đây thì tại sao mọi người không nhận ra?

L: Không có từ ngữ. Không có nơi chốn. Không có âm thanh. Không có bất cứ thứ gì để nhận ra nó. Hoàn toàn im lặng, nhưng lại hoàn toàn mạnh mẽ. Và rất là…chậm. (Thở dài). Nó đã ở trong nhiều cuộc sống. Thời gian trên hành tinh này thậm chí còn không chính xác. Sách sử không ghi lại chính xác. Thời gian không giống như những gì chúng ta đã nghĩ.

D: Cô nói rằng không có sự tiếp quản. Vậy làm thế nào bộ phận này gắn vào cơ thể con người? (Ngừng). Sử dụng từ đó có đúng không?

Tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy đang mô tả một thứ gì đó tách biệt với tâm hồn hoặc tính cách của cô ấy như chúng ta vẫn nhận thức như vậy. Kết luận hợp lý nhất sẽ một loại sở hữu của một thực thể nào đó. Các nhà nghiên cứu khác đã báo cáo về những trường hợp này, nhưng trong tất cả những năm nghiên cứu của mình, tôi chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ điều gì thuộc loại này.

L: Chỉ có vật chất ở đây. Thậm chí ở đây nó không nằm trong khung thời gian mà ta nghĩ. Thậm chí tuổi thọ không nằm trong khung thời gian mà ta nghĩ. Mà là tất cả. Tất cả, nhưng chúng ta đã lên kế hoạch để trải qua hết. Mọi người trải qua điều này. Nhưng không phải tất cả những phần của chúng ta.

D: Cô đã nói đây là một phần của cô ấy. Đây có phải là một phần của tất cả mọi người không? (Có) Tất cả mọi người đều có phần này?

L: Có một sự phân cấp. Mọi người đều có. Nhưng không phải ai cũng thấy được.

D: Họ không biết nó ở đó? (Vâng). Còn những bậc thầy về tâm linh thì sao? Họ có nhận thức ở mức độ cao hơn những người khác không?

L: Một số người có.

D: Nhưng phần này trong Lee chiếm ưu thế hơn trong cuộc đời này và đó là lý do tại sao cô ấy không bao giờ kết hôn? (Vâng) Trong những kiếp sống khác, nó cũng không được ưu tiên? (Không). Tôi đã nghĩ rằng nếu nó chiếm ưu thế hơn trong kiếp sống này, thì phần này đã đi vào, hoặc gắn liền với cơ thể cô ấy bằng cách nào, nhưng mà cô có nghĩ rằng phần này luôn ở đó?

L: Nó không xảy ra theo một chuỗi các sự kiện. Nó ở đó. Không nằm trong các khung thời gian tuyến tính. Và đó là lý do tại sao có vẻ như nó cứ gắn với cơ thể nhưng thực ra thì không. Có rất nhiều. Có nhiều thế giới và các thế giới thông tin. Và không cái nào bị giới hạn bởi sinh và tử. Từ sinh ra đến chết đi là một phần rất nhỏ. Và thực sự không quan trọng. Chúng ta nghĩ nó quan trọng. Nhưng có và không quan trọng. Chỉ là một chút nhấp nháy nhỏ. Và phần khác là phần quan trọng nhất, nhưng không giới hạn. Đây là phần khó mô tả nhất. Bà không thể mô tả được diều gì mà không có giới hạn.

D: Đúng vậy. Phần này có tương đương với Chúa như chúng ta biết không?

L: Chúng ta không biết Chúa. Chúng ta nghĩ chúng ta biết, nhưng không. Chúa rất rộng lớn. Chúa là cái tên mà chúng ta đặt cho quyền lực tối thượng vượt ra ngoài các thiên hà. Vượt xa mọi thứ mà trí óc có thể hình dung.

D: Phần này có kết nối với điều đó không hay tách rời ra?

L: Chúng kết nối với nhau.

Tôi thực sự đã rất cố gắng để hiểu khái niệm bên ngoài này, rất khó để nghĩ ra các câu hỏi để có thể khai thác thêm thông tin.

D: Vậy nó giống như một năng lượng hay sức mạnh bao trùm. (Vâng). Và có ở tất cả mọi người, hay ở đó?

L: Ở đó.

D: Nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều đó.

L: Vâng. Các cơ thể được ghép lại với nhau một cách lỏng lẻo hơn những gì có thể tưởng tượng. Chúng ta thấy nó chắc chắn như thể rắn, nhưng từ một góc nhìn khác thì không phải. Từ những thực tế khác, họ không nghĩ vậy. Đôi khi người ta sợ điều này, nhưng nó không phải là thứ gì đáng sợ. Vũ trụ luôn đúng theo cách của nó.

D: Tại sao mọi người sợ?

L: Bởi vì họ không nhìn thấy đủ xa. Không thể nhìn bằng mắt thường. Ta không thể nhìn thấy được. Ta không thể chạm đến tận cùng của vũ trụ. Ta không thể chạm đến tận cùng của bất cứ điều gì, bởi vì không có kết thúc. Và ngôn ngữ, ngôn ngữ…cấu trúc di truyền của cơ thể vẫn chưa hàm chứa điều này. Đã có những dấu hiệu, nhưng chưa hàm chứa. Chúng ta không tách rời khỏi nó. Nó ở đó, nhưng chúng ta đã tách chính mình ra thành từng cá nhân để trải nghiệm nó. Không có trải nghiệm nào là sai cả.

D: Mọi thứ đều có mục đích hoặc bài học. (Vâng). Nhưng chúng ta đều có tâm hồn riêng đúng không?

L: Một linh hồn là một khái niệm lớn hơn rất nhiều mà chúng ta có thể hình dung được bằng cách gọi nó là những “cá thể”. Chúng ta có thể là cá thể tại một thời điểm, và có thể là một linh hồn rộng lớn ở một thời điểm khác. Và không có sự phân chia thời gian. Điều này đi từ cái này sang cái khác.

D: Tôi thích nghĩ về một linh hồn cá thể có các trải nghiệm và bài học.

L: Linh hồn ra bên ngoài và học những bài học thông qua những đốm sáng của cá nhân, và trở lại với tất cả những kiến thức về những trải nghiệm của nó.

D: Vậy nó làm điều đó và trở thành một phần của linh hồn lớn hơn? (Vâng). Và linh hồn lớn đó tương đương với Chúa?

L: Tương đương với những gì ta nghĩ về Chúa, vì ta chưa thực sự hiểu về Chúa. Quá rộng lớn để hiểu. Chúng ta phải đặt vào các giới hạn. Chúng ta tạo ra các hệ thống phân cấp của riêng mình để hiểu được.

D: Chúng ta quan niệm Chúa là đấng tạo hóa tạo ra mọi thứ mà ta biết. Đúng không?

L: Chúng ta cũng là người tạo ra mọi thứ. Chúng ta không tách rời khỏi Chúa. Tất cả chúng ta đều là một phần của cùng một sự sáng tạo. Không có sự phân chia.

D: Khi hiểu như vậy, tôi đã nói với mọi người rằng họ có thể tạo ra bất cứ thứ gì họ muốn bằng vật chất, đúng không?

L: Không, vì có những sự ràng buộc. Có nhiều cách trải nghiệm mà chúng ta đang trải nghiệm. Và có, theo một cách mà chúng ta có thể, và theo một cách khác, chúng ta đã chọn không làm điều đó. Đó là cách ta chọn để đi.

D: Chúng ta đã đặt ra những giới hạn cho chính mình.

L: Chúng ta đã đưa ra những giới hạn cho trải nghiệm này.

D: Nhưng phần này không biểu hiện trong cuộc sống của hầu hết mọi người khiến cho cuộc sống của họ khác đi. Đúng không?

L: Đó là những gì mà họ có, nhưng họ không chạm tới được với năm giác quan của mình. Ngay cả trong não họ, vẫn chưa có khả năng để bắt đầu hiểu được điều này một cách chính xác. Điều đang xảy ra là nó đang thay đổi. Không có mạch trong não xử lý điều này. Nó sẽ không bao giờ có trong não người như bây giờ. Mọi thứ đang thay đổi.

D: Đang thay đổi như thế nào?

L: Có một bước nhảy vọt. Không phải dần dần. Có một bước nhảy vọt, nhưng không phải ai cũng sẽ thực hiện bước nhảy vọt đó. Một số người sẽ có và một số thì không. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ bị bỏ lại phía sau. Họ chỉ ở một nhánh khác. Đây là thời điểm của quá trình nâng cấp khả năng. Nhiều thứ đang thay đổi trên hành tinh này. Có rất nhiều vấn đề trong quá trình sản xuất bên dưới về mặt đại dương và mặt đất. Chúng tôi đã tạo ra nó để trải nghiệm. Và đó không phải là thứ đáng sợ. Có thể gây ra sợ hãi nhưng…

D: Mọi thứ xảy ra đều có lý do.

L: Đúng vậy.

D: Nhưng cô nói mạch trong tâm trí của ta, trong bộ não của ta, đang thay đổi.

L: Chúng ta sẽ có thể xử lý nhiều thông tin hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ biết hết mọi thứ. Không có kết thúc.

D: Chuyện này xảy ra như thế nào?

L: Trong một thời gian dài, bộ não con người đã bị trì trệ. Nó đã không thể tiến xa hơn. Quá trình nâng cấp đã diễn ra. Giống như máy tính được nâng cấp, bộ não của con người cũng đang được nâng cấp. Nó đang diễn ra. Đó là một cầu nối mới của mạch.

D: Điều này ở cấp độ di truyền?

L: Các tế bào đang biến đổi. Gen đang biến đổi. (Hình như cô đang quan sát gì đó). Ồ, tôi không biết đó là gì nữa. Các tế bào đang biến đổi. Gen đang biến đổi. Có nhiều khả năng hơn. Mọi người nghĩ rằng não của họ phải phát triển hơn để có thêm năng lực. Không phải vậy. Họ chỉ cần …một hệ thống dây khác. Một cấu hình khác.

D: Người ta luôn nói rằng chúng ta không sử dụng hết dung lượng của bộ não.

L: Đúng rồi.

D: Đây là thứ đã được lập trình tự động trong mạng của chúng ta, hay là thứ gì đó xảy ra từ bên ngoài?

L: Ban đầu nó được sắp đặt để xem nó có thể phát triển như thế nào. Nó chỉ xảy ra khi có những sự thay đổi nhất định trong bầu khí quyển của hành tinh này. Bà phải quan sát trẻ nhỏ. Một số đứa. Không phải tất cả mà là một số, rất nhiều đứa. Trẻ nhỏ có một thứ gì đó mới chưa từng được nhìn thấy trước đây. Ta không thể nhìn thấy nó trên tia X hay bất cứ thiết bị nào như vậy. Đó là một sự phát triển mới. Tất cả chúng ta đều có khả năng này. Chưa phải tất cả mọi người nhưng nó ở đó.

D: Vậy nó cũng đang dần xuất hiện ở người lớn? (Đúng). Nhưng đó là thứ đã được đưa vào cơ thể chúng ta khi chúng ta được tạo ra?

L: Và hy vọng để nó phát triển, nhưng cả hai lần đều thất bại. Sau đó, nó đã được khởi động lại và có vẻ như cuối cùng đã sử dụng được.

D: Tôi đã được kể rằng người ngoài hành tinh là những người đã tạo ra cơ thể vật chất của chúng ta. Họ có phải là những người đã tạo những chương trình này trong hệ thống của chúng ta không? (Vâng). Cô nói nó đã thất bại hai lần. (Đúng). Cô nói thêm về điều này được không? Điều này xảy ra trong lịch sử của chúng tôi sao?

L: Nó xảy ra từ trước khi lịch sử được bắt đầu viết ra. Không có điều gì được viết lại trong lịch sử lúc đầu. Và toàn bộ lịch sử của bà cũng rất sai. Nhiều sai sót. Lịch sử đã bị viết lại. Và đã bị viết sai. Không chính xác.

Đừng nói là tôi không thích thú với những điều như thế này. Tôi luôn tìm kiếm những kiến thức “bị mất”, đặc biệt là những kiến thức đã được truyền đạt một cách nhầm lẫn. Tôi luôn muốn tìm kiếm phiên bản “thật”.

L: Có cảm giác rằng đó là một thất bại trong việc lập ra kế hoạch. Điều gì đó mà không được phép.

D: Ý cô là có điều gì đó không mong đợi đã xảy ra? (Vâng). Nhân loại đã phát triển quá nhanh?

L: Đã phát triển sai hướng. Con người có thể đã có thể phát triển quá nhanh so với hành tinh của họ. Đã có những sai lầm. Gây ra sự mất cân bằng quá sớm trong hệ thống.

D: Quá nhiều, quá sớm? (Vâng). Và đó là thời điểm trước khi lịch sử bắt đầu được ghi chép lại?

L: Vâng. Họ phải thay đổi.

Tôi tự hỏi có phải cô ấy đang nói về Atlantis không. Tôi được biết rằng con người đã phát triển khả năng tâm linh ở một mức độ rất cao, nhưng vì lạm dụng nó, nên khả năng đó đã bị lấy đi. Đó là thời điểm Atlantis bị hủy diệt. Người ta nói rằng các năng lực đó sẽ trở lại trong thời đại của chúng ta nếu chúng ta ở thời điểm có thể sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

D: Vậy điều gì đã xảy ra ở lần thứ hai?

L: Có một sự chia rẽ. Kinh Thánh đã nói không đúng về việc các cuộc chạy đua đã đi theo các hướng khác nhau. Đó không phải là thông tin chính xác. (Cô ấy có vẻ thất vọng, dường như đang gặp khó khăn trong cách diễn đạt). Lịch sử của hành tinh này sẽ không bao giờ được biết đến thông qua các tác phẩm trên hành tinh hiện nay. Những tài liệu đã không ghi chép chính xác. Có những thông tin gợi ý nhưng không chính xác.

D: Đó là những gì tôi đang cố gắng thực hiện trong phần công việc của mình, khôi phục lại những kiến thức đã bị mất.

L: Một số kiến thức đã bị lấy đi. Một số đã bị cố tình làm cho biến mất. Một số đã được chôn đi. Và hiện nay chúng đang được đem trở lại nhưng bị phân mảnh. Và đó là những mảnh vỡ mà bà cần tìm kiếm. Các mảnh vỡ sẽ đến từng chút một. Không đến cùng lúc trong một mảnh. Và những mảnh vỡ sẽ ẩn trong não của một số người mà bà làm việc cùng họ trong tương lai.

D: Và tôi phải mang chúng về lại với nhau? (Vâng) Nhưng cô nói nó không hoạt động ở lần thứ hai vì nó bị tách ra? Cô có thể giải thích điều đó không?

L: Có một thí nghiệm di truyền được thực hiện đã không hoạt động bình thường. Và nó đã mang đến sự nhầm lẫn. Kinh Thánh viết về điều này trong câu chuyện về Tháp Babel. Đó là một thí nghiệm di truyền không hoàn toàn chính xác.

D: Vậy lúc đó tư duy đang cố gắng mở rộng ra?

L: Đúng. Nó không thực hiện được. Nó bị phân mảnh. Nó đã bị mất khả năng hiểu đúng và tự phân chia.

D: Và sau đó mọi thứ phải bắt đầu lại? (Vâng). Mặc dù không phải là tất cả trở lại từ ban đầu.

L: Không. Ở một dạng khác.

D: Và bây giờ chúng ta đang đạt đến điểm đó một lần nữa? (Vâng). Và họ nghĩ lần này nó sẽ hoạt động?

L: Vâng. Đến cùng lúc. Nhưng theo một cách khác, khiến cho mọi người không tìm kiếm nó đúng hướng. Chúng ta đang trở nên mất cân bằng trong công nghệ và đó là vấn đề lớn nhất. Tinh thần chưa được nâng cao một cách đầy đủ. Tôn giáo không là gì cả, nhưng tâm linh là tất cả. Và có một sự mất cân bằng, và hành tinh mất cân bằng khi sự cân bằng bị biến mất. Tâm trí, cơ thể, tinh thần mất cân bằng. Hành tinh cũng vậy. Chúng ta chịu trách nhiệm về điều này.

D: Vậy tại thời điểm này những người ngoài Trái Đất đã kích hoạt nó hoạt động trở lại theo đúng hướng?

L: Vâng, nó đã được kích hoạt. Nhưng họ chỉ có thể làm đến thế thôi, bởi vì chúng ta có những bài học để học.

D: Vâng, đúng vậy. Khi nó đã được kích hoạt, nó có được thực hiện thông qua những lần quan sát và tương tác với chúng không?

L: Vâng, nó xuất hiện theo nhiều cách khác nhau.

D: Nhưng đây là thứ mà chúng ta cần trong thời điểm này?

L: Vâng. Nó luôn ở đó để chúng ta sử dụng.

D: Và họ nghĩ rằng bây giờ là lúc mà chúng ta có thể mở thêm khả năng?

L: Vâng. Nhưng nếu nó xảy ra quá nhanh thì không có mạch nào để xử lý được. Mạch điện thậm chí không phải là từ ngữ đúng nhất để sử dụng. Có những thứ trong não mà bác sĩ không thể nhìn thấy. Chụp X-quang cũng không thể cho ta biết. Không có thứ nào.

D: Nhưng mạch điện là một từ mà chúng tôi hiểu. (Vâng). Vậy chúng ta phải sử dụng cách minh họa và các từ mà chúng tôi có thể hiểu được, nếu không thì sẽ quá khó để giải thích cho mọi người.

L: Vâng. Không có từ nào. Không hiểu được. Khi ta nhìn vào bóng tối của đại dương, ta không thể ném ánh sáng vào đó. Chỉ là không thể làm được. Ta sẽ khuấy động những gì đã có ở đó. Có những thứ sẽ cần. Và có những người cần bơi trong bóng tối. Và toàn bộ dạng sống của chúng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại nếu điều đó được thực hiện. Điều này không thể được thực hiện một cách nhanh chóng, mặc dù có các bước nhảy vọt. Các bước nhảy vọt có thể được thực hiện, nhưng chi khi có sẵn mạch điện và ở đúng chỗ, và khi ở đó có sự cân bằng. Hành tinh đang ở trong tình trạng tuyệt vọng lúc này. Có những người đang sống trên hành tinh mà không có khái niệm vì về những gì đang xảy ra với họ, hoặc xảy ra với bộ não của họ, với cơ thể của họ dưới áp lực ngày càng tăng của các rung động và plasma. Huyết tương? Một thứ gì đó nói về một cơn lốc plasma. Tôi không thể hiểu được. Có một cơn lốc xoáy plasma nào đó đang ảnh hưởng đến điều này. Không phải là tốt hay xấu. Chỉ là một trải nghiệm. Nhưng chúng ta có khả năng đó bên trong chúng ta để có thể cân bằng. Có một sự kết hợp của một làn sóng điện từ trên các phần khác nhau của não mà đến thời điểm này trong lịch sử, vẫn chưa được khám phá. Nó sẽ được khám phá theo thời gian. Trước đó nó không sẵn sàng. Nó có thể mở lại những mạch đã bị đóng. Nếu ta nhìn vào các kim tự tháp của mình, ta sẽ tìm thấy hình ảnh của những điều đang xảy ra trên hành tinh. Nhưng ta phải nhìn sâu vào trong lịch sử của các kim tự tháo để tìm ra những bằng chứng. Nó ở đó, nhưng không được viết trên tường. Điều đang xảy ra vào lúc này là sự sắp xếp lại các mạnh của bộ não. Ai Cập biết đến điều này. Họ có một hệ thống khác để mang nó ra. Hệ thống của họ còn thô sơ so với những gì có thể xảy ra trên hành tinh. Mặc dù hệ thống của họ đã được hỗ trợ bởi những sinh vật bên ngoài Trái Đất. Nếu ai đó nói rằng điều đó không đúng, thì thực ra là nó đúng. Họ đã có một sự nâng cấp. Đã có những sự nâng cấp tương tự trên khắp hành tinh ở các khu vực khác nhau.

D: Nhưng đôi khi nó xảy ra quá sớm. Ý cô là vậy đúng không?

L: Phần lớn nó sẽ xảy ra khi đến thời điểm. Nhưng một lần nữa chúng ta đang ở bên bờ vực của sự mất cân bằng. Nhưng không phải chỉ có hành tinh mất cân bằng. Nó xảy ra trên khắp hành tinh. Đó là những suy nghĩ, là sự sử dụng sai mục đích sự cân bằng của môi trường. Chúng ta có tất cả những kiến thức đó, nhưng chúng ta đã phá hủy nó. Chúng ta đã khuất phục nó. Chúng ta đã mất rất nhiều thứ.

D: Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu.

L: Một thứ gì đó đang được thực hiện ở bờ Đông Hoa Kỳ. Không phải là ngay lập tức, nhưng ở trong một số phòng thí nghiệm. Nó ở Virginia.

D: Công nghệ mới hay cái gì?

L: Vâng. Là một sự khởi đầu. Vẫn có một công nghệ mới.

D: Một điều tôi đã từng được kể cho. Tuổi tác vật lý không liên quan, phải không?

L: Không có gì liên quan đến nó. Dù sao thì tuổi của chúng ta cũng sắp được mở rộng ra. Chưa quá nhiều năm. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trước khi điều đó có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, tôi biết rằng không chỉ cấu tạo gen của cơ thể con người được thay đổi để chống chọi với bệnh tật và tuổi tác, mà bộ não cũng đang trải qua sự phát triển và mở rộng. Những đề cập đến việc trẻ em thể hiện sự phát triển đáng kinh ngạc từ khi còn nhỏ đã được ghi nhận. Có một số cuốn sách về chủ đề này, và nhiều thử nghiệm đang được thực hiện ở một số vùng của đất nước. Trẻ em đang được sinh ra với hệ thống mạch tiến bộ có sẵn. Người lớn sẽ là những người phải bắt kịp chúng.

Khái niệm kỳ lạ này về một bộ phận cho tôi biết là nó tách rời với các đối tác, nhưng một bộ phận không thể tách rời của họ thì rất khó để trí óc con người của tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, kể từ đó tôi đã tìm thấy những trường hợp khác, và một trường hợp được kể lại trong chương cuối. Nhiều thông tin kiểu này đến từ Phil vào năm 1999. Tôi đã không gặp Phil trong vài năm. Sau một thời gian làm việc ở California, anh ấy đã trở về sống tại Arkansas và đến hội nghị UFO ở Euroka Springs. Harriet đã có mặt trong buổi làm việc này. Cô ấy cũng rất vui khi gặp lại anh sau một thời gian dài như vậy.

Tôi sử dụng phương pháp văn phòng mà Phil đã quen thuộc và khi cửa thang máy mở ra, anh ấy đã nhìn thấy ánh sáng trắng rực rỡ quen thuộc thường hiện diện trong các phiên làm việc của chúng tôi. Có ai đó đã sẵn sàng và chờ chúng tôi để đưa đến nơi chúng tôi cần tìm kiếm thông tin.

P: Ông ấy nói rằng thông tin đang được mang đến vào lúc này, bởi vì đây là thời điểm mà loài người hiểu rằng sự thiếu hiểu biết đã khiến họ sợ hãi trong rất nhiều năm. Kiến thức, nhận thức và hiểu biết có thể cho phép mọi người thể hiện bản thân một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn, và không phải đóng lại những phần khác thuộc thực tại của họ vì sự sợ hãi và thiếu hiểu biết. Ông ấy nói rằng ta đang được trao cho một chìa khóa, để có thể truy cập vào những khu vực thông tin mà nhiều người không thể truy cập được. Sự hiểu biết về việc chúng ta là ai và chúng ta đến từ đâu đã hoàn toàn thay đổi, đến mức không có kiến thức cơ sở nào để hiểu được những kiến thức này. Nhưng trong những thời điểm thức tỉnh tâm linh và nâng cao lịch sử có thật và thực tại di truyền của loài người một lần nữa có thể được hiểu một cách toàn diện và đầy đủ hơn.

D: Anh nói rằng họ sẽ cho tôi chìa khóa?

P: Có những người là đối tác của bà trên cõi tâm linh đang làm việc với bà. Cũng như ở bên trong bà, để tiếp tục nỗ lực mà bà đã thực hiện. Không chỉ tập này khi chúng ta đang nói đến, mà toàn bộ nỗ lực mang lại kiến thức và nhận thức cho quần chúng. Chìa khóa này sẽ cho phép bà truy cập vào một số lĩnh vực thông tin chưa được cung cấp cho những người nỗ lực nghiên cứu lịch sử và thực tại của loài người.

D: Chúng tôi có một số điều muốn quan tâm ngay lúc này. Chúng tôi đã nhận được thông tin liên quan đến ADN của cơ thể người, rằng có điều gì đó đang xảy ra với nó và nó đang thay đổi. Ông có thể cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về điều này không?

P: Một số thay đổi đang được thực hiện để các chức năng của cơ thể con người được cải thiện. Mô hình con người đang được chế tác phần nào để khả năng sống sót và khả năng chống chịu và chịu đựng những thách thức môi trường được nâng cao. Điều này là cần thiết để con người có thể chịu đựng được các điều kiện khí quyển nhất định trên các hành tinh khác và trong các điều kiện khác. Nguyên mẫu cơ thể mà bà đang mang có thể được sử dụng ở nhiều nơi khác trong vũ trụ. Và do đó, cơ thể vật chất này đang được điều chỉnh để có thể tồn tại trong các điều kiện nhất định của hành tinh, khác với hành tinh này của bà.

D: Có phải điều này nghĩa là các cơ thể người này sẽ đi đến các hành tinh khác?

P: Chính xác. Các cơ thể đã được biến đổi gen này sẽ được sử dụng trê các hành tinh khác, nơi sẽ là nhà của những linh hồn đã chọn để cho phép họ tham gia các nhiệm vụ tâm linh của mình.

D: Tôi đã nghe nói rằng điều gì đó chắc chắn đang xảy ra với ADN của các cơ thể đang sống hiện nay.

P: Có rất nhiều thay đổi được đưa ra thông qua điều kiện môi trường trên hành tinh của bà không phải do di truyền. Có nhiều thay đổi trong môi trường sống dẫn đến những thay đổi trong biểu hiện sinh lý. Phản ứng với các hóa chất và năng lượng này trong bầu không khí và môi trường đã buộc xảy ra những thay đổi này trong cơ thể của bà. Cơ thể chỉ đơn giản là phản ứng lại những kích thích này.

D: Ý anh là giống như hệ thống miễn dịch đang thích nghi hoặc phản ứng theo một cách nào đó?

P: Chính xác. Khả năng thích ứng để đáp ứng môi trường của họ và để thực hiện các thay đổi tự động được lập trình trong biểu hiện của con người. Có những dạng sống không được tích hợp sẵn các khả năng thích ứng tự động và vì vậy phụ thuộc vào những thao tác bên ngoài để tạo ra sự thay đổi. Tuy nhiên, cơ thể người đã được trao một khả năng thích nghi tự động với môi trường, do đó việc thao tác sát sườn là không cần thiết. Cơ thể chỉ cần phản ứng với những thay đổi này trong môi trường của bà.

D: Nếu các cơ thể không thích ứng được thì người ta sẽ chết đi?

P: Sẽ ít có khả năng chịu đựng hơn khi môi trường thay đổi, và có lẽ sẽ khiến cơ thể gặp khó khăn hơn. Cơ thể sẽ ngày càng kém khả năng chịu đựng. Và do đó, khi các điều kiện tiếp tục thay đổi, cơ thể sẽ có ít khả năng chống lại các thách thức môi trường hơn. Và vâng, đến một lúc nào đó, cơ thể sẽ không thể tồn tại trong môi trường.

D: Vậy những gì đang xảy ra với môi trường của chúng tôi đã đang đầu độc cơ thể và buộc nó phải thích nghi?

P: Chính xác.

D: Vậy nếu nó không thay đổi thì nó sẽ không sống sót.

P: Giả sử rằng môi trường không thay đổi sang trạng thái hài hòa hơn. Việc loại bỏ các thử thách sẽ khiến cơ thể học hỏi và hình thành cách phòng thủ của mình để có thể chịu đựng tốt hơn. Nếu loại bỏ những thách thức này, cơ thể sẽ thay đổi trở lại để thích nghi với môi trường mà nó tự tìm thấy.

D: Tôi đã được kể rằng có một số người ngoài Trái Đất trông giống như người nhưng thực ra không phải vì các cơ quan nội tạng của họ đã học được cách thích nghi vưới nhiều môi trường khác nhau.

P: Chính xác.

D: Vậy chúng ta đang đi trên con đường đó?

P: Chính xác.

D: Tôi được kể rằng một trong những lý do khiến chúng ta gặp khó khăn khi du hành và sống trong không gian là vì cơ thể của chúng ta không thể thích nghi trên đó vào lúc này.

P: Chúng tôi muốn nói rằng “tại thời điểm này” là một chìa khóa. Chúng tôi biết rằng những thay đổi này thực sự mất thời gian. Tuy nhiên, việc chế tác có thể được thực hiện thông qua các thế hệ kế tiếp để tăng khả năng chịu đựng với nhiều loại môi trường khác nhau.

D: Hay có thể nói nó xảy ra nhanh chóng trong một cơ thể ở một thế hệ?

P: Tùy vào sự thay đổi cụ thể cần thiết, nó có thể được thực hiện trên thực tế trong một thế hệ. Tuy nhiên, những thay đổi hoàn toàn khác sẽ yêu cầu một thời gian dài hơn nhiều, để những thay đổi này có thể diễn ra một cách tự nhiên.

D: Giống như một dạng tiến hóa, dì đã được tăng tốc.

P: Chính xác.

D: Mọi người có đang thay đổi không? Hay chỉ là một số nhóm nhất định, một số người nhất định?

P: Tất cả mọi người sống tại thời điểm này trên hành tinh đang trải qua những thay đổi do môi trường gây ra đối với hệ thống miễn dịch của họ. Những thay đổi khác mà chúng ta nói đến không phải là do môi trường, mà là những thao tác truyền có chủ đích. Tuy nhiên, thao tác di truyền đang được kiểm soát trong một quần thể nhất định đã được chọn lọc, vì thế hệ trước…(gặp khó khi tìm từ chính xác)…thu hoạch, có lẽ là một từ có thể diễn tả được. Tuy nhiên, chúng ta rất nhạy cảm với điều kiện đạo đức của bà đối với từ “thu hoạch” theo nghĩa thông thường.

D: Cách dùng từ của chúng ta.

P: Chính xác.

D: Vậy nếu chỉ có một số nhóm hoặc một số người nhất định đã được chọn, thì thao tác di truyền không xảy ra với tất cả mọi người?

P: Chính xác. Thao tác này được thực hiện từ trong bụng mẹ vào thời kỳ thụ thai. Và khi sinh vật này lớn lên và trở thành sản phẩm, hoặc nhân giống, hoặc có thể có khả năng lai tạo, mỗi thế hệ kế tiếp được thay đổi một chút để nhân giống sự thay đổi đã có kế hoạch. Đây là một nỗ lực của cả thế hệ, trong đó mỗi thế hệ kế tục khác một chút so với thế hệ trước.

D: Những người được chọn lựa này có khác biệt theo một kiểu nào đó so với những người bình thường không?

P: Việc lai tạo và chế tác đang được thực hiện trên hành tinh của bà không phải là thứ mà bà sẽ gọi là “đáng chú ý” từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, nếu ta có thể so sánh có lẽ là mười thế hệ cạnh nhau, hoặc số lượng của mười thế hệ bị loại bỏ, sẽ có một sự thay đổi đáng chú ý hơn về thành phần sinh lý, tình cảm và tâm linh.

D: Tất nhiên, hầu hết mọi người sẽ nói rằng đó là do sự khác biệt trong thực phẩm, và những tiến bộ khoa học mà y khoa đã đạt được.

P: Và sẽ có những thay đổi dựa trên những kích thích đó. Tuy nhiên, những thay đổi mà chúng ta nói đến ở đây tinh tế hơn nhiều so với những gì bà sẽ nhận thấy do môi trường hoặc xã hội.

Phiên làm việc này diễn ra khi tôi đang có bài phát biểu tại Hội nghị về UFO ở Clearwater, Florida vào tháng 11 năm 1999. Marie nói chuyện với tôi sau khi đến hội nghị, và cho tôi xem một số bài viết kỳ lạ mà cô ấy đã viết khi tôi đang thuyết trình. Cô ấy nói rằng cô ấy viết những dòng kỳ lạ này mọi lúc, và cô khong biết nó có nghĩa là gì và tại sao cô ấy lại viết nó. Tôi nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu đặt cô ấy cùng với một người phụ nữ mà tôi đã gặp năm trước tại một hội nghị về UFO ở Wisconsin. Chữ viết trông giống nhau một cách kỳ lạ. Một người phụ nữ khác đã đưa cho tôi một số mẫu của thứ mà cô ấy gọi là chữ viết của người ngoài hành tinh, vì nó bằng tiếng Anh.

Mane muốn có một phiên làm việc, và một trong những điều cô ấy muốn khám phá là lý do tại sao cô ấy bị bắt buộc phải viết những thứ kỳ lạ này. Cô ấy cũng đã có một trải nghiệm bất thường vào năm trước khi tham gia khóa học Gateway tại Học viện Moroe ở Virginia. Đây là một khóa học chuyên sâu dành cho những ai muốn tìm hiểu cách thực hiện một cách có ý thức về việc du hành Ra khỏi cơ thể (Out of the Body), quan sát từ xa, và làm thế nào để sử dụng trí óc theo những cách đáng ngạc nhiên.

Phiên làm việc được tổ chức trong phòng khách sạn của tôi tại hội nghị. Nó bắt đầu bình thường. Khi cô ấy vào trạng thái xuất thần sâu, tôi đưa cô ấy trở lại thời điểm xảy ra sự việc. Cô ấy đang đứng bên ngoài Viện và rồi sau đó bước vào tòa nhà, nhưng nhanh chóng trở thành một hiện thực rằng cô ấy đang mô tả thứ gì đó khác bên ngoài những khung cảnh bình thường mà lẽ ra phải có ở đó.

M: Tôi đang bước vào tòa nhà…Tôi thấy những vật liệu gỗ, và vải xung quanh. Tôi đang xem bầu không khí. Có thể thấy là nếu - tôi không chắc tôi đang tìm gì - tôi thấy …Tôi đang nhìn xuyên qua không khí. Tôi đang nhìn thấy nhiều hơn những gì tôi thường thấy.

D: Cô nghĩ gì về nơi đó?

M: Đó không phải là những gì tôi nghĩ. Nó lớn hơn và có nhiều thứ đang diễn ra. Tôi gần như choáng ngợp trước sự rộng lớn của không gian chứa bên trong nó.

D: Cô nghĩ rằng đó chỉ là một nhóm nhỏ trong chương trình của cô?

M: Tôi đoán vậy.

D: Và có những thứ khác đang diễn ra?

Tôi nghĩ ý cô ấy là có những chương trình khác với những người tham gia khác đang diễn ra cùng lúc. Rõ ràng là cô ấy không mô tả lối vào thực tế của tòa nhà này. Cô đang nhìn thấy một thứ gì đó trong trạng thái xuất thần mà đôi mắt thể chất của cô không nhìn thấy được, nhưng tiềm thức của cô thì nhìn thấy được. Cô ấy có thể nhìn vào một chiều không gian khác?

M: Có một cái lỗ, tôi đang nhìn thấy lúc này. Giống như một hẻm núi hoặc một cái cổng.

D: Ý cô là gì?

M: Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm thấy khi tôi nhìn vào. Tôi đang đi vào và đột nhiên không gian vật lý biến mất và một loại không gian khác đang ở vị trí đó. Và nó rất là lớn. Và nó rất rõ ràng.

D: Ý cô là thay vì có những bức tường và những căn phòng thì có cái gì đó khác?

M: Phải. Như thể là có một cấu trúc không đúng. Có một đoạn để hiểu về vật chất, để tạo sự thoải mái cho thể chất.

D: Có những người khác cũng ở đó?

Tôi tự hỏi liệu những người khác đang tham gia khóa học có nhìn thấy điều tương tự không.

M: Tôi không thấy bất kỳ người nào trong phòng này bây giờ. Và đúng ra họ phải ở đó. Tôi đang cảm nhận được “thứ” tích điện cực cao trong không gian rộng lớn này. Tôi không nhìn thấy sinh vật nào. Khi tôi bước vào, điều tôi nghĩ là thực tế vật lý mà tôi sắp trải qua, giờ tôi có thể nhìn thấy nó từ đây, là một ảo tưởng của sự thật của nó. Và có một cơ hội để chuyển từ việc biết và liên hệ trong không gian ba chiều sang tồn tại trong chiều không gian thứ ba.

D: Nhưng tại thời điểm đó ta sẽ không cảm nhận được điều này một cách có ý thức, ý cô là vậy phải không?

M: Phải. Tôi đã không biết được điều đó cho đến tận bây giờ. Và nó rất là thật, và rất là vật lý theo nghĩa riêng của nó, nhưng không phải như những gì chúng ta biết.

D: Cô sẽ học chương trình gì ở đó?

M: Về ánh sáng.

Câu tiếp theo của tôi hoàn toàn bị bỏ trống. Nó bị chuyển đi xa đến mức tôi hầu như không thể nghe thấy một số từ. Với câu tiếp theo âm thanh trở lại bình thường. Điều này đôi khi xảy ra khi thực hiện loại công việc này, và máy ghi âm hầu như bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng. Cô ấy đang thở một cách nặng nhọc, và dường như đang cảm thấy khó chịu. Có phải cô ấy cũng bị ảnh hưởng bởi cùng một thứ năng lượng đã ảnh hưởng đến máy ghi âm của tôi? Tôi đã gợi ý cho cô ấy về sự hạnh phúc và hỏi cô ấy điều gì đang ảnh hưởng đến cô ấy.

M: Tôi không biết. (Hơi thở nặng nề). Nó trở nên gần như hoàn toàn, một cú sốc.

D: Tại sao cô nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cô theo cách đó?

M: Bởi vì nó quá khác biệt. Rất nhiều về các năng lượng mà chúng ta có.

D: Ý cô là, trong cơ thể chúng ta?

M: Một phần trong cơ thể của chúng ta, nhưng nằm ngoài cơ thể. Cơ thể của chúng ta giống như những thiết bị nối đất nhỏ, bởi vì thứ có định hướng này.

D: Nơi này trông như thế nào?

M: Nó không giống như những gì tôi đã nghĩ. Nó không giống như gỗ và vải.

D: Ý tôi là nó có giống như một tòa nhà không?

M: Cái Viện thực sự mà bà đã bước vào.

D: Nhưng cô đang thấy những gì lúc này.

M: Không. Tôi đang ở trên ban công, một ban công rất cao. Và có một ban công vật chất ở đó. Nhưng nó rộng lơn nhiều, giống như pha lê. Có rất nhiều pha lê. Tôi đang nhìn xuống giữa phòng. Và nó khá sáng sủa, hấp dẫn và khá sốc. Có một lớp phủ. Có một thứ gì đó tồn tại giồng như vật chất.

D: Đó là một từ tốt, một lớp phủ.

Có thể nào Viện Monroe thực sự nằm trên một số loại cánh cửa hoặc cánh cổng liên chiều mà các giác quan có ý thức của chúng ta không thấy được? Điều này có thể giải thích phần nào một số sự kiện đáng chú ý đã xảy ra ở đó.

D: Cô đang ở một mình?

M: (Thì thầm). Tôi ở một mình. Có một cơ thể vật lý của tôi cảm nhận được sự cô lập, vươn lên, …như thể nó chưa được chuyển đổi. Và giờ tôi đang tiến về phía trước trong thực tại này, tôi thấy rằng tôi đang được yêu cầu buông bỏ và chuyển đổi thể chất. Nó rất là đẹp.

Cô ấy trở nên rất xúc động và bắt đầu khóc.

D: Có chuyện gì vậy?

M: (Cảm động) Nó rất đẹp. (Cô ấy đang khóc).

Marie là một nghệ sĩ. Một trong những điều mà cô ấy muốn tìm hiểu là tại sao cô ấy không thể vẽ được nữa. Cô không có cảm hứng. Vì vậy, tôi đề nghị rằng cô ấy sẽ có thể nhớ lại cảnh mfa cô ấy đang nhìn và có thể tái tạo lại nó trong một bức tranh.

M: (Xúc động và kinh ngạc). Tôi có thể. Vâng.

D: Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ nhận ra có thứ gì đẹp đẽ ở đó, phải không?

M: Không, họ không thể nhìn thấy. Tôi không thể nhìn thấy. Tôi không thể biết đến nó trước đây.

D: Hãy để cô giữ ký ức về bức tranh trong tâm trí để có thể vẽ lại nó. Và chúng tôi có thể nhận được hình ảnh về nó chính xác nhất có thể.

M: (Rưng rưng) Tôi muốn lắm. Tôi muốn lắm.

Tôi đã đưa ra những gợi ý trong tiềm thức để cô ấy có thể giữ lại ký ức và sử dụng nó về sau. Nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy. Mặc dù đây là một diễn biến bất ngờ, tôi vẫn muốn tiếp tục và khám phá sự kiện bất thường xảy ra tại Viện. Cô nhớ mình đã nhìn thấy một luồng sáng tuyệt đẹp khi ngồi trong một buồng cách ly tối cùng với tai nghe trên đầu.

D: Tôi biết thật là khó để rời khỏi nơi đó vì nó quá đẹp, nhưng chúng ta muốn khám phá một số thứ khác. Hãy rời khỏi cảnh đó, và chuyển sang thời điểm mà cô có trải nghiệm kỳ lạ với ánh sáng. Và cô đang nghe một số đoạn băng?

M: (Sự xúc động và tiếng khóc ngừng lại). Trong một cái hộp nhỏ.

D: Băng âm nhạc có phải không?

M: Đó là những rung động.

D: Cô đang nghe chúng qua tai nghe?

M: Đúng vậy. Ta và chính ta với tai nghe.

D: Chỉ có cô trong một căn phòng.

M: Một cái hộp nhỏ. Đang ngủ, nghe băng, và…

D: Cô ngủ trong đó?

M: Vâng, đó là một cái buồng cách ly để ngủ ở trong đó.

D: Cô có thấy phiền khi bị cách biệt như vậy?

M: Không, tôi thích nó. Đó là nơi tôi có thể gặp họ.

D: Gặp ai?

M: Tôi không biết. Những sinh vật rất thông minh.

D: Được rồi. Khi đang nghe những rung động qua tai nghe, điều gì đó đã xảy ra, phải không? (Vâng). Chúng ta có thể xem lại điều đó một lần nữa và chi tiết hơn. Chuyện gì xảy ra lúc đầu?

M: Tôi rất sợ.

D: Tại sao?

M: Bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này. Chúa Trời! Cảm giác như tình yêu trong sáng nhân hậu vô cùng. Nó đến với ta, và ta không thể tin được. (Xúc động). Ra không thể tin rằng nó đang ở bên cạnh ta. Và ta có thể thấy được.

D: Điều này xảy ra khi cô nghe bằng tai nghe?

M: Nó mở ra một cơ hội rất rộng, và gặp gỡ với những tần suất thích hợp.

D: Ta phải cởi mở ra để làm được điều này, không có những rào chắn, hay gì?

M: Ta phải khao khát nó ở một mức độ nào đó.

D: Và điều gì xảy ra?

M: Sau đó nó đã có được niềm tin của tôi. Ánh sáng trắng. Và ổn định tôi. Nó kết nối với tôi, và tôi sẽ không sợ nữa.

D: Chỉ là ánh sáng trắng?

M: Lúc đầu thì vậy. Sau đó khi ổn định, tôi cảm thấy rung động nhiều hơn bên trái của mình. Nó làm tôi giật mình vì nó quá khác so với ánh sáng trắng. Và bằng cách nào đó tôi được hướng dẫn quay đầu lại và nhìn. Tất cả đều tối trong cái không gian này, nhưng tôi có thể nhìn thấy, tôi có thể thấy và cảm nhận được. Lung linh. Đó là một sinh vật không gian. Tôi đã không biết điều đó. Ta gần như có thể nhìn thấy nó, nhưng nó có màu xanh lam rõ ràng nhất. Sâu, trong xanh. Ta có thể cảm thấy nó nhiều hơn là nhìn thấy nó.

D: Tại sao cô nói đó là một sinh vật ngoài không gian?

M: Tôi không biết. Nó chỉ hiện ra vậy thôi.

D: Cô có nhìn thấy bất kỳ tính năng hoặc bất kỳ điều gì có thể khiến cô nghĩ đến điều đó không?

M: Chỉ là màu xanh đậm. Tôi không biết điều này đến từ đâu. Chỉ có một cảm giác rằng nó đến từ một ngôi sao. Tôi cảm thấy đúng trong lòng khi tôi nói điều đó.

D: Ánh sáng trắng đầu tiên cô nhìn thấy là gì?

M: Đó là ánh sáng trực tiếp từ Chúa. Đó không phải là Chúa, nhưng cảm thấy như tình yêu của Chúa. Đó là một trí thông minh đang hướng dẫn mối liên hệ giữa tôi và sinh vật này. Nó biết về cảm xúc của con người đến nỗi nó có thể tăng cường những cảm xúc tốt nhất và an toàn nhất mà chúng ta biết. Và cung cấp điều đó, để liên kết xảy ra.

D: Và ánh sáng xanh khác, hay bất cứ thứ gì, đến vào lúc đó và đến bên cạnh cô?

M: Vào bên trong tôi.

D: Vào bên trong cô. Cô phải cho phép nó xâm nhập?

M: Vâng. Nó đợi tôi thừa nhận nó. Và sau đó theo cách nhẹ nhàng nhất, chậm nhất, dễ dàng nhất, nó chỉ lướt qua, như một lớp phủ. Nó rung động, và tôi cảm thấy như thế bây giờ. Nó chỉ là rung động. Và tôi nghĩ nó đã thay đổi tôi. Nó đang cải tổ hệ thống của tôi.

D: Tại sao nó lại làm như vậy?

M: Vì nhiệm vụ cao hơn. Để tôi sẽ không bị thương và bị bỏng.

D: Làm sao cô lại có thể bị thương hoặc bị bỏng?

M: Có thứ gì đó có thể làm chúng tôi bị sa ngã. Đây là sự bảo vệ. Sự bức xạ. Một số loại thí nghiệm bức xạ.

D: Và điều này đang giúp bảo vệ cô? Cô nói là, thay đổi cô?

M: Vâng, ở cấp độ tế nào của tôi. Bắt đầu ở cấp độ tế bào vật lý, và đang điều chỉnh một số thứ để tạo ra nhiều hệ thống mới hơn cho tương lai.

D: Hệ thống mới. Ý cô là gì?

M: Hạt giống các vì sao mới. Cho hành tinh này. Các hệ thống cư trú trong cơ thể, nhưng chúng không nằm trong cơ thể.

D: Nó đang tạo ra các hệ thống mới trong cơ thể mà trước đây chưa có?

M: Nó đang gieo mầm hệ thống.

D: Điều này sẽ không gây hại cho cơ thể theo bất kỳ cách nào, phải không?

M: Không. Về mặt di truyền, tôi muốn giúp đỡ quá trình chuyển đổi này. (Cô ấy có vẻ phấn khởi.) Nó đã hoàn tất.

Và nó còn sống. Và nó an toàn.

D: Bức xạ này đến từ đâu mà có thể làm tổn thương mọi người?

M: Từ bên dưới Trái đất. Bây giờ tôi nhìn thấy lõi của Trái đất. Tôi chỉ nhìn thấy một quả bóng. Nó thậm chí có thể là một số loại bức xạ được tiêm vào chúng ta, hoặc đưa vào chúng ta vì một lý do xấu nào đó. Và hệ thống màu xanh này có thể thay đổi ta để điều này - tôi muốn nói rằng vật liệu "cốt lõi" - sẽ bị vô hiệu hóa.

D: Ý cô là, vào cơ thể chúng ta?

M: Có thể, hoặc nó có thể được đặt trong lõi của Trái đất. Ta có thể nuốt nó. (Xúc động) Thật là đau đớn khi nghĩ về điều đó.

D: Làm sao ta có thể đưa nó vào cơ thể mình?

M: Ta có thể nuốt nó. (Gần như khóc.) Ta có thể bị ép buộc. Giống như một kiểu chiến tranh. Ta có thể sống sót. (Cô ấy rất xúc động.)

D: Có những cách nào khác mà nó có thể xâm nhập vào cơ thể?

M: Ta có thể bị bắn phá, vui vẻ với nó. Hệ thống ánh sáng xanh này sẽ bảo vệ ta và ta sẽ không bị thương.

D: Ai sẽ bắn phá mọi người bằng những thứ như vậy?

M: Có một chủng tộc khác muốn vật liệu di truyền này. Và họ có thể lấy nó theo cách này. Nhưng năng lượng xanh này sẽ khiến điều đó trở nên bất khả thi.

D: Năng lượng màu xanh này cũng được sử dụng với những người khác?

M: Vâng. Rất nhiều người hiện nay. Khi nó đến, và khi đến thời điểm, bà sẽ được lựa chọn chấp nhận nó hay không.

D: Bởi vì không phải ai cũng có thể đến học viện Monroe.

M: Không, nó có thể xảy ra ở những nơi khác.

D: Có phải là sẽ có điều gì đó xảy ra và họ không nhận ra không?

M: Họ không biết nó là để làm gì. Họ nghĩ rằng tất cả tình yêu này đến với họ, và điều đó thật tốt, thật quyến rũ, nên tất nhiên họ muốn điều này. Và đó là cách duy nhất nó có thể kết hợp với hệ thống của ta, bởi vì ta phải nói "có" bằng trái tim của mình.

D: Có phải nó luôn xảy ra ở cấp độ có ý thức, là nơi mà mọi người sẽ nhớ được?

M: Vâng. Và bà đã biết về sự trao đổi có ý thức.

D: Nhưng nó có vẻ tốt bởi vì đó là một cách để bảo vệ mọi người.

M: Đó là một phần của kế hoạch lớn hơn. Sẽ có một cuộc chiến lớn.

D: Trên Trái đất?

M: Mọi người trên Trái Đất sẽ liên quan. Có năng lượng đỏ với những nhóm khác. Và nó rất nóng. Và họ sẽ không chiến thắng, nhưng họ sẽ cố gắng rất nhiều để giành lấy những gì họ muốn và họ cần.

D: Nhưng sẽ gây ra bức xạ?

M: Vâng, cái nhóm này. Đó là cách của họ.

D: Nhưng mọi người sẽ không cởi mở với năng lượng tình yêu này, phải không?

M: Không. Họ phải học cách làm thế nào để kết nối với trái tim của họ trước khi họ cởi mở và sau đó năng lượng sẽ được truyền tải.

D: Bởi vì có rất nhiều người trên thế giới này rất cay đắng, rất tiêu cực.

M: Đúng vậy. Và đó là một cản trở.

D: Điều gì sẽ xảy ra với những người không nhận được sự bảo vệ này?

M: Họ sẽ khô héo. Khô đi. Không được bảo vệ.

D: Vậy năng lượng bảo vệ này đang đến với ngày càng nhiều người trên Trái đất? (Vâng) Đây là kế hoạch, để có nhiều người sống sót hơn?

M: Vâng. Kế hoạch là vậy.

D: Và tại sao cô lại nói về sự bảo vệ này?

M: Bởi vì tôi có thể nói. Bởi vì tôi sẽ làm việc với nhiều người. Và tôi nói với họ những lời thích hợp vào đúng thời điểm. Tôi sẽ đóng vai trò như một chiếc chìa khóa để họ mở cửa đón nhận.

D: Ánh sáng xanh này có liên quan gì đến việc cô đang làm công việc chữa lành của mình không?

Gần đây cô ấy đã bắt đầu làm dịch vụ chữa lành.

M: (Tiết lộ.) Ồ, vâng! Bà thấy đấy, tôi đang làm công việc chữa lành, tôi là ánh sáng xanh. Và tôi truyền cho người khác những gì ánh sáng xanh đã truyền cho tôi. Tôi có thể chuyển nó cho mọi người. Đó là lý do tại sao họ đến với tôi.

D: Lúc trước cô gọi đó là "gieo hạt". Họ truyền năng lượng vào mọi người và mọi người có thể truyền nó cho người khác.

M: Vâng, đúng vậy. Mặc dù phải là truyền kiểu một đối một. Đó là một thách thức, nhưng đó là những gì tôi phải làm trong một thời gian. Mất rất nhiều thời gian để chỉ truyền cho từng người một. Đây là mục đích của tôi. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã thấy tất cả, rằng tôi đã được tiếp xúc nhiều hơn những gì tôi nhận ra. Tôi không thể tổng hợp tất cả lại với nhau. Tôi không thể nhìn thấy bức tranh lớn.

Một điểm lưu ý ở đây. Khi cô ấy đang nói về điều gì đó được thực hiện với cơ thể vật lý để ngăn chặn những bức xạ làm hại đến nó, khiến tôi nhớ đến sự suy thoái của Karen đã được kể trong The Custodians (Những người giám hộ). Trong viễn cảnh mà cô ấy được người ngoài hành tinh cho xem, cô ấy đang cố gắng giúp đỡ những người đang chết dần chết mòn xung quanh cô ấy, nhưng cô ấy không bị bệnh. Đó dường như là một loại nhiễm độc phóng xạ và cô ấy không thể giúp gì được. Cô ấy thấy thật đau lòng và khó chịu khi xem cảnh này. Ngay trước khi nó xảy ra, cô ấy đã nhìn thấy một đám mây trên mặt đất và nước đã làm điều gì đó, và đầu độc cá, vân vân. Tôi tự hỏi liệu câu chuyện của Marie về việc làm gì đó với cơ thể vật lý để chuẩn bị cho kịch bản như vậy, có thể có một số tác động với Karen.

D: Chúng tôi có một câu hỏi khác. Đây là văn bản kỳ lạ mà Marie đã nhận được. Cô có biết gì về điều đó không?

M: Giống như mưa. Giống như ánh sáng. Mưa xuống qua các kênh này trên khắp thế giới, Trái Đất. Và nếu ta nhìn vào nó, nó sẽ thay đổi ta.

D: Đó là một ngôn ngữ?

M: Đó là thông tin. Đến từ một nguồn cao hơn đang quan tâm đến chúng ta và theo dõi sự tiến hóa của chúng ta.

D: Tại sao họ lại đưa nó vào biểu tượng?

M: Bởi vì các biểu tượng kích hoạt các mẫu mới trong chính trường năng lượng.

D: Chỉ cần nhìn vào các biểu tượng?

M: Đúng vậy. Người đó thực sự có thể làm theo mẫu và xác định chuyển động.

D: Đây có phải là ngôn ngữ mà ai đó ở đâu đó nói hoặc viết không?

M: Nó đã được dùng để nói.

D: Vậy nó là ngôn ngữ mà ai đó ở đâu đó hiểu được?

M: Nó giống một ngôn ngữ kiểu toán học hơn, nếu bà có thể tưởng tượng được.

D: Tôi đã được kể rằng một số sinh vật không gian sử dụng các biểu tượng. Và đây là cách họ chuyển các khối thông tin, dưới dạng ký hiệu.

M: Nó không giống với ngôn ngữ mà bà sử dụng ở đây, hay thậm chí là những chữ viết cổ. Nó không phải như vậy. Đó là một mẫu. Xuất hiện khi nó là hai chiều, như một ngôn ngữ. Nhưng nếu ta có thể xem mỗi mảnh là một chuyển động kích hoạt một phần khác nhau của bản thể, thì ta sẽ hiểu rõ hơn về nó.

D: Vậy khi Marie đang viết cái này, nó không giống như một trang trong sách? (Không) Vậy nếu tôi yêu cầu cô ấy xem trang này, mà cô ấy đã viết, cô ấy sẽ không thể cho tôi biết nó nói gì. Đúng không?

M: (Ngập ngừng) Bà có thể thử.

D: Được rồi. Hãy để Marie mở mắt và nhìn vào tờ giấy. (Tôi cầm tờ giấy cô ấy đã viết trước mặt cô ấy.) Cô có thấy tờ giấy không? Có phải nó đang nói điều gì đó?

M: (Cô ấy nghiên cứu tờ giẩy) Vâng, đúng rồi.

D: Nó được đọc như thế nào? Từ hướng nào?

M: (Cô ấy ra hiệu từ tờ giấy về phía mắt mình.) Theo hướng này.

D: Ý cô là gì?

M: Không phải theo cách này, cách này, cách này. (Chuyển động)

D: Không lên xuống, cũng không liên tiếp.

M: Là cách này. Đến từ tờ giấy chỗ bà. Cung cấp thông tin. Gần giống như bà đặt nó ở đây. (Cô ấy đặt tay lên trái tim mình.) Và cảm nhận nó. Và đôi khi điều tốt nhất bà có thể làm chỉ là nhìn vào nó và nắm bắt nó.

D: Nhưng nó cung cấp cho ta thông tin gì?

M: Sự khích lệ. Và cách để biết đi thẳng của trái tim, biết về sự vĩ đại.

D: Vậy khi cô ấy viết điều này, có phải đó là một cách khác để đưa thông tin vào cơ thể cô ấy không? (Có) Giống như cách mà ánh sáng xanh đã làm?

M: Nó khác, nhưng theo một cách nào đó, giống, nó đang thay đổi mọi thứ. Nhưng gần như bà có thể tưởng tượng ánh sáng phát ra từ mỗi biểu tượng và thay đổi bà bằng chính bức xạ của nó.

Hình: Ví dụ Marie vẽ trông giống chữ viết tay nhanh hoặc tốc ký. Kể từ khi làm việc với cô ấy, tôi đã nhận được những mẫu viết kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Chữ viết này có vẻ có cấu trúc hơn (giống như in ấn). Trong tất cả các trường hợp, mọi người đều cảm thấy bị bắt buộc phải viết các ký hiệu. Dường như không có logic trong hành vi của họ. Trong Quyển Hai, tôi sẽ đưa vào những mẫu này và máy tính sẽ phân tích để tìm ra những điểm tương đồng.

Tôi lấy tờ giấy đi, và để cô ấy nhắm mắt lại.

D: Dù gì thì chúng tôi sẽ nghĩ về nó giống như văn bản của chúng tôi, và chúng tôi nghĩ nó có thể có nghĩa gì đó.

Vậy sẽ vẫn ổn nếu Marie tiếp tục viết những điều này.

M: Vâng. Họ đang làm sạch.

D: Họ đang cung cấp thông tin theo những cách mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. (Đúng) Chúng tôi có một câu hỏi nữa. Cô ấy đã từng có những giấc mơ trong quá khứ về các cuộc phẫu thuật. Cô có thể cho cô ấy biết bất cứ điều gì về điều đó? Đó chỉ là những giấc mơ hay sao?

Marie đã có những ký ức thời thơ ấu sống động về các cuộc phẫu thuật vật lý được thực hiện trên cơ thể cô, và đi gặp bác sĩ. Cô không thể hiểu tại sao gia đình cô phủ nhận rằng chuyện đó đã từng xảy ra. Họ nói chưa từng làm gì trên cơ thể cô ấy.

M: Tôi nghĩ rằng cô ấy biết. Nó quá rõ ràng, tất cả đều là thỏa thuận. Và cô ấy đã yêu cầu nhiều năm, nhiều năm trước để được làm việc với chúng tôi.

D: Vậy chúng không phải là những giấc mơ? Chúng là những ký ức về những điều đã xảy ra?

M: Khi cô ấy đến đúng tuổi. Đó là những điều chỉnh đã được thực hiện, nhưng nó được thực hiện trên cơ thể vật lý.

D: Những điều chỉnh cho mục đích gì?

M: Để loại bỏ những khuôn mẫu cũ khiến cô ấy không thể chuyển tiếp sang công việc mà cô ấy sẽ làm sau này. Chúng phải được phẫu thuật cắt bỏ.

D: Thật đáng kinh ngạc! Thôi được rồi.

Có một sự kiện bất thường khác xảy ra khi Marie đang ở Viện Monroe. Cô trải nghiệm một giai điệu the thé dường như xuyên qua đầu cô. Nó kéo dài vài giây và rất khó chịu. Tôi đã hỏi về điều đó.

D: Điều gì đã gây ra sự khó chịu?

M: Cô ấy biết, và vào thời điểm đó cô ấy không muốn chấp nhận nó. Đó là một nỗ lực điều chỉnh cao để điều chỉnh các thụ thể trong thùy thái dương, để có thể truy cập nhiều thông tin hơn, và nó phải được thực hiện trong một nhóm. Nó phải được thực hiện với những người khác.

D: Có phải những người khác cũng bị ảnh hưởng theo cách tương tự?

M: Vâng, đó là một kế hoạch.

D: Họ đang cung cấp thông tin hay lấy thông tin?

M: Không, đó chỉ là sự điều chỉnh của một phần não, nhưng nó không phải là não. Sinh vật mà nhận tất cả thông tin và ở tần số cao hơn hiện có thể truy cập vào.

D: Là để cô ấy có thể nhận thêm thông tin. (Đúng) Và họ không lấy đi bất cứ thứ gì. (Không)

Nếu tôi có thể tiếp cận nhiều trường hợp như này trong vòng một năm, nói về sự thao túng cơ thể con người, thì có bao nhiêu trường hợp ngoài kia chưa truy cập được? Họ nói rằng những thay đổi này đã được thực hiện trên hàng chục nghìn người trên khắp Trái Đất. Điều này có thể thực sự giống với Hiệu ứng con khỉ thứ 100, và chỉ đến khi đạt đến số lượng tới hạn, nó mới gây ra sự chú ý, và thực tế việc này xảy ra là sự không thể phủ nhận được.

Tôi vẫn nhận được thêm các thông tin về sự thay đổi cấu trúc ADN của cơ thể người khi cuốn sách này đã được chuyển đến nhà in. Những thông tin này sẽ được đưa thêm vào Quyển Hai của Vũ trụ Hợp nhất. Ban đầu tôi nghĩ rằng tôi nên giữ toàn bộ chương này để đưa vào quyển sau, nhưng tôi nghĩ điều này sẽ làm chậm quá trình chuẩn bị tâm trí của mọi người. Mọi người phải được sẵn sàng để hiểu được những thay đổi mạnh mẽ và năng động sắp xảy ra.

CHƯƠNG 15
NGƯỜI CƠ KHÍ

Phiên làm việc này được thực hiện trong phòng khách sạn của tôi ở Luân Đôn vào tháng 9 năm 2000 khi tôi đang đi thuyết trình ở Anh. Johanna là một phụ nữ trẻ mới chỉ sống ở Anh được hai năm. Cô đến từ Đức nhưng tôi nghĩ giọng Anh của cô rất hoàn hảo. Cô nói rằng cô có một tài năng thiên bẩm về ngôn ngữ và cô có thể học rất nhanh. Cô chủ yếu tò mò mà rất ít khi phàn nàn. Cô ấy có một số yêu cầu mà với tôi nó có thể là tầm thường, nhưng vấn đề của mỗi người thường là quan trọng nhất đối với họ. Cô ấy thậm chí còn lo lắng về việc đã bị nhổ mấy cái răng khi còn nhỏ. Tôi nghĩ đó là cảm giác của một người mong muốn sự hoàn hảo, nhưng cô ấy lại không thấy như vậy. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra (như với tất cả mọi người khi tham gia vào một phiên thôi miên), nhưng tôi chắc chắn không mong đợi rằng kiếp trước sẽ xuất hiện. Cuối cùng, tôi hỏi cô ấy liệu có cho phép tôi sử dụng băng ghi âm không, vì đây chắc chắn là lần đầu tiên của cô ấy. Và tại thời điểm này trong nghiên cứu của tôi, tôi nghĩ rằng không còn điều gì có thể khiến tôi ngạc nhiên thêm được nữa. Mỗi khi tôi đưa ra giải định đó, thì một điều gì đó mới mẻ lại đến để thử thách suy nghĩ của tôi. Cô ấy đã sao lại một cuốn băng và gửi đến khách sạn cho tôi.

Tôi đã sử dụng phương pháp đám mây, thường sẽ đưa người đó về một kiếp trước thích hợp khi họ xuống từ đám mây. Nhưng một lần nữa tôi đã phải ngạc nhiên.

D: Hãy cho tôi biết điều đầu tiên cô nhìn thấy khi trôi xuống Trái đất.

J: Thực ra tôi không trôi về Trái đất. Tôi đang trôi đi nơi khác. Tôi đang trôi xuống một hành tinh xám xịt. Nó trông lạ lắm, màu kim loại. Nó mang lại cho tôi một cảm giác khác lạ. Rất kỳ quặc. Không tốt lắm.

D: Tại sao cô lại thấy khó chịu?

J: Cảm giác rất lạnh. Và không mềm mại như đám mây. Nó cứng lắm.

D: Bên dưới bàn chân cô thì nó trông như thế nào?

J: Một loại đá. Đá, bụi cũng vậy. Và không có cỏ, cũng không có bất cứ thứ gì giống như thực vật. Ít nhất thì tôi đang ở đâu vào lúc này. Nó cũng có màu xám và kim loại. Dường như có những kiểu tòa nhà nào đó trên bề mặt hành tinh. Ở đằng xa, nhưng tôi có thể đi bộ tới đó nếu tôi muốn.

D: Các tòa nhà trông như thế nào?

J: Không đối xứng. Giống như một nửa mái nhà. Bà biết đấy, nếu ta lấy một ngôi nhà, một mái nhà rất dốc, và cắt đi một nửa, thì ta sẽ có được kiểu xây dựng như thế. Nó có mặt trước rất thẳng và với các cửa sổ nhỏ, nếu đó là cửa sổ. Chúng có thể là lỗ khí hoặc thứ gì đó, tôi không biết.

D: Tất cả các tòa nhà có giống nhau không?

J: Tôi chỉ có thể nhìn thấy một vài cái vào lúc này, và những cái này trông như vậy. Còn lại là đá, và núi, núi nhỏ.

D: Ở phía xa?

J: Vâng, và chỗ tôi đang đứng nữa.

D: Nó có sáng không?

J: Không, không sáng.

D: Tôi đang tự hỏi liệu có Mặt Trời không.

J: Không, tôi không thể nhìn thấy một Mặt Trời. Bóng tối nhiều hơn. Ta có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng nó không sáng.

Sau đó tôi yêu cầu cô ấy nhìn xuống chân để tôi có thể tìm hiểu xem cô ấy trông như thế nào. Cô ấy thở hổn hển, và dường như hoàn toàn bất ngờ trước những gì cô ấy nhìn thấy. Hoàn toàn bất ngờ với cô ấy.

J: Thật là rắc rối khi nói, nhưng tôi đoán tôi sẽ phải nói ra. Chúng bằng kim loại. Chúng là những thứ khủng khiếp như ... nếu bà tưởng tượng vó ngựa, nhưng nhọn và rất kỹ thuật. Đó là đôi chân của tôi. (Điều này khiến cô ấy rất khó chịu.)

Tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng tôi đã học cách quen với bất cứ điều gì đối tượng nhìn thấy, và cố gắng nghĩ ra các câu hỏi, bất kể tình huống kỳ lạ như thế nào. Luôn có lý do để tiềm thức lựa chọn cuộc sống mà họ đi vào.

D: Thật là kỳ lạ, như thể chúng được làm từ một loại kim loại nào đó?

J: Vâng. Cảm giác như bản thân tôi giống như kim loại vậy. Và đôi bàn tay cũng giống như vậy ... chúng giống như móng vuốt, nhưng chỉ có hai ngón. Bà biết đấy, giống như bàn chân. Nó giống như hai thứ nhọn như móng guốc. Và bàn tay cũng tương tự như vậy.

D: Thay vì có ngón tay hoặc chữ số hoặc bất cứ thứ gì tương tự?

J: Vâng. Không cảm thấy như con người chút nào. Tôi cảm thấy kỳ quặc.

D: Cô có biết khuôn mặt của cô trông như thế nào không? (Tạm dừng) Tôi hình dung là cô không thể nhìn thấy chính mình, phải không?

J: Tôi muốn đến hồ và soi mình trong nước.

D: Có một cái hồ gần đó không?

J: Vâng, tôi có thể đi đến đó. (Tạm dừng) Tôi bước đi một cách buồn cười như thể, gần như là một cái máy. Khác với tôi bây giờ trong cơ thể của tôi trong cuộc sống này. Tôi có thể thấy cánh tay của mình cũng hơi buồn cười, điều này khẳng định sự sốc của tôi. Thực ra nó giống như một thứ kim loại, toàn bộ. Và tôi đi bộ đến hồ, và tôi thực hiện những chuyển động không được trơn tru. Tôi loạng choạng ở đó và tôi nhìn xuống nước.

D: Chuyển động kiểu cứng?

J: Cứng rắn, vâng, và tôi cảm thấy mình giống như một con rô bốt khi đi bộ. Chỉ cần di chuyển từng bên về phía trước và bên kia về phía trước. Thực ra không thanh lịch cho lắm. Mặc dù cơ thể không quá xấu, nhưng tôi sẽ nhìn khuôn mặt của mình trong một phút.

Tôi đã hướng dẫn rằng cô ấy sẽ không cần phải nhìn bản thân mình, bất kể điều đó có thể bất thường đến mức nào.

J: Tôi có thứ gì đó giống như đôi mắt, và chúng trông giống như đôi mắt, nhưng ...cách chúng ở trên khuôn mặt của tôi, giống như một hình tam giác hơn. Chúng đang xếp thành hình tam giác.

D: Thay vì một hình bầu dục?

J: Vâng. Đường thẳng nằm ở phía trên và một điểm ở phía dưới. Đôi mắt khá đẹp, thật nhẹ nhõm. Chúng thật kỳ lạ, đôi mắt đen, và chúng có vẻ giống như thạch. Nhưng phần còn lại của khuôn mặt là kim loại.

D: Cô có miệng hay mũi không?

J: Có, tôi có một số kiểu miệng, nhưng giống như một sự mở ra hơn. Giống như một vật nhỏ tròn. Và cái mũi ... Tôi không chắc về cái mũi. Có các loại khe. Rất lạ.

D: Cô có thể hiểu được bên trong cô trông như thế nào không?

J: Có rất nhiều máy móc đang hoạt động bên trong. Máy móc.

D: Tôi đã tự hỏi liệu cô có nội tạng như con người không.

J: Vâng, dường như tôi có những thứ bên trong tôi. Tôi không biết chúng là nội tạng hay là gì. Rất nhiều máy móc. Trên thực tế, dường như có nhiều máy móc hơn bất cứ thứ gì khác. Không biết mình có bị ra máu hay không nữa. Tôi ... hơi xám, hơi đen ... một loại kim loại màu xám đen.

D: Giống như màu sắc của cả hành tinh, phải không? Màu xám đen?

J: Vâng. Mặc dù có những biến thể trên hành tinh. Khi đến gần hơn sẽ có màu trắng, đá trắng và đá xám đậm hơn. Và các tòa nhà rất tối.

Chúng có màu xám bóng. Bà gọi thứ kim loại có màu đen và xám là gì? Ngôi nhà sáng bóng, phản chiếu. Giống như những thứ ta có trên Trái đất, không giống như bạc, mà là màu tối.

D: Nhôm có màu sáng, không bị tối. Nhưng không có cây cỏ hay bất cứ thứ gì?

J: Không, không có cây hay cỏ, không.

D: Cô có nghĩ rằng cô sống ở đó, trong thành phố, nơi có những tòa nhà đó không?

J: Ừ, tôi thuộc về nơi đó theo một cách nào đó. Đó là nơi tôi đã được tạo ra.

D: Cô có muốn đi đến để xem gần hơn không?

J: Hmm, một khoảng cách khá xa.

D: Cô không cần phải đi bộ. Cô có thể di chuyển rất nhanh chóng.

J: Vâng, tôi có thể đến đó. Đó là một thành phố khổng lồ của những ngôi nhà.

D: Lớn hơn cô nghĩ?

J: Không, đó là một nơi khác. Cái mà tôi đã thấy một hoặc hai cái, chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi đã chuyển đến một nơi khác, nơi tôi đã được tạo ra. Tất cả các loại hình dạng của ngôi nhà, tất cả đều rất bóng và xám và tối. Và chúng ta có thể đi bên dưới. Chúng ta có thể đi vào hành tinh. Có rất nhiều thứ ở dưới bề mặt. Điều chính đang xảy ra một cách bí mật. Nó ở bên dưới.

D: Đó có phải là nơi mà cô quen thuộc nhất không?

J: Đó là nơi tạo ra tôi. Đó là nơi tôi đã được tạo ra.

D: Cô đi xuống đó bằng cách nào?

J: Tôi chỉ biết làm sao để đi xuống. Có những chỗ hở, nhưng cứ đi qua. Không giống như những cánh cửa. Chỉ vì muốn đi qua và ta đã đi qua được. Và đại loại - ta không có trôi xuống - mà lướt xuống. Có nhiều con đường, và ta chỉ cần đi xuống như thể có một hệ thống ống hiện đại, nơi chỉ cần đẩy qua không khí hoặc một cái gì đó trong ống.

D: Giống lối đi hay vỉa hè?

J: Vâng, nhưng ta không thực sự đi bộ. Ta rơi vào nó. Ta quyết định nơi muốn đến và đó là nơi thúc đẩy ta đi.

D: Và cô nói rằng cô đã được tạo ra ở dưới đó?

J: Vâng. Có rất nhiều lửa. Và có những cái bàn nơi họ làm mọi thứ.

D: Lửa? Ý cô là để hàn hay máy móc hay...?

J: Vâng, có thể là hàn. Có những lò lửa nơi họ xử lý kim loại. Và tạo ra hình dạng. Và có những nơi khác trong phòng khác, nơi họ làm nội thất.

D: Các bộ phận khác nhau và mọi thứ?

J: Vâng, bộ phận bên trong. Tất cả đều hoạt động cùng nhau.

D: Cô có thể nhìn thấy những người đang làm ra những chiếc máy này không?

J: Có. Họ có nhiều thịt hơn ở mặt. Và phần còn lại, tôi không thể nhìn thấy vì họ mặc một loại quần áo bảo hộ bằng nhựa dẻo. Họ mặc quần áo này trên khắp cơ thể.

D: Có phải là do nơi họ làm việc?

J: Vâng, nó phải rất sạch sẽ.

D: Họ trông như thế nào?

J: (Cô ấy dường như đang nghiên cứu) Không giống như tôi. Họ có khuôn mặt mềm mại hơn và khá nhợt nhạt. Họ trông khá giống con người, những gì chúng tôi gọi là "con người". Nhạt và hơi hồng. Họ có lông mày, mà tôi thì không.

D: Họ có tóc không?

J: Họ có tóc, vâng, và họ có một mái tóc cực chất. Rất sáng vàng hoặc đen hoàn toàn. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ màu nào khác. Khá ngắn. Nó khá bóng bẩy, được cắt lát trở lại. Tôi có thể nhìn thấy những người đàn ông, và họ khá đẹp trai.

D: Cô có thấy phụ nữ nào không hay tất cả là đàn ông?

J: Không, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ phụ nữ nào vào lúc này.

D: Và những người đàn ông này đang chế tạo những chiếc máy này?

J: Vâng, họ đang tạo ra chúng tôi.

D: Cô có thấy những người khác giống cô không?

J: Không. Tôi chỉ nhìn thấy một nửa. Ý tôi là, các phần của quá trình đó.

D: Vậy chúng đang trong quá trình được tạo ra. Tại sao họ lại tạo ra những người ... những thứ giống như cô? Tôi không biết mình có nên gọi cô là một người hay không. Tại sao họ tạo ra cô?

J: Họ muốn thử nghiệm và xem liệu họ có thể làm được không. Họ cũng sử dụng chúng tôi cho những việc mà họ không muốn làm. Hoặc họ không thể làm, bởi vì nó quá nguy hiểm hoặc một cái gì đó.

D: Giống như người hầu hay công nhân?

J: Ừ, giống công nhân hơn. Những người lao động phải làm một công việc nhất định.

D: Có vẻ như họ đã thử nghiệm một thời gian, bởi vì nó hoạt động rất tốt, phải không?

J: Vâng. Có một không gian lớn. Và họ đang tạo ra những cái mới. Tôi không biết tại sao. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ kiệt sức sau một thời gian. Chúng tôi không thể tiếp tục làm việc mãi mãi, vì vậy họ cần phải tạo ra những cái mới. Nó thật lạ.

D: Nhưng có phải tất cả đều là máy móc không?

J: Tất cả đều là máy móc. Có một cái gì đó giống như một linh hồn. Đó là điều rất lạ, bởi vì tôi cũng có cảm xúc. Tôi không chỉ là một cái máy, bà biết đấy.

D: Họ có thể đưa linh hồn vào những cỗ máy này không?

J: Tôi nghĩ họ đã đưa một phần của họ vào đó.

D: Ý cô là gì?

J: Họ chia linh hồn của họ ra. Cấp cho chúng tôi một phần của họ. Vì vậy, chúng tôi không phải là họ, nhưng chúng tôi đang hoạt động theo cách của họ.

D: Nếu không cô sẽ giống như một người máy, một cỗ máy?

J: Vâng. Họ muốn chúng tôi làm những điều đúng đắn. Hoặc dựa vào cảm xúc của chúng tôi cũng như nhiệm vụ chúng tôi phải làm. Chúng tôi sẽ không đủ tinh vi để làm điều đó nếu chúng tôi không có mảnh ghép đó. Chúng tôi chỉ được lập trình. Nhưng, cũng được trang bị rất tốt cho nhiệm vụ với cơ thể bằng kim loại, chúng tôi cũng cần phải làm những việc mà chúng tôi cần linh hồn bằng cách nào đó. Và đó là lý do tại sao họ cung cấp cho chúng tôi một chút của họ, bởi vì đó là cách duy nhất họ ... Ý tôi là họ không tạo ra linh hồn. Họ không có khả năng đó. Có thể Chúa làm điều đó hoặc ai đó. Nhưng họ không có linh hồn để cho chúng tôi. Họ chỉ có thể làm điều đó bằng cách hy sinh một chút của họ. Và đó là những gì họ đưa vào chúng tôi.

Đây là phần tôi khó hiểu. Nếu cô ấy đến một kiếp sống mà cô ấy là một người máy, một cỗ máy, một người máy, làm sao cô ấy có thể giao tiếp với tôi? Làm sao cô ấy có thể có cảm xúc? Một tác phẩm máy móc sẽ không có một linh hồn được gán cho nó, và một linh hồn thường không chọn nhập vào nó. Đây là một ý tưởng hoàn toàn mới, ai đó có thể trao cho một cỗ máy một phần linh hồn của chính họ để nó có thể hoạt động hiệu quả hơn trong thế giới xa lạ này.

D: Cô có thấy nó được thực hiện như thế nào không?

J: Tôi có thể thấy họ làm một buổi lễ. Họ tập hợp lại với nhau và họ "nhổ" nó ra, và đưa vào máy khi hoàn thành.

D: Ý cô là gì khi "nhổ nó ra"?

J: Dường như họ quyết định rằng họ muốn cho một chút, và họ nhổ nó ra từ miệng họ và đưa vào người máy.

D: Nó trông như thế nào khi họ nhổ nó ra?

J: (Tạm dừng) Tôi thực sự không thể nhìn thấy nó. Họ đưa trực tiếp vào máy.

D: Ý cô là nó vô hình?

J: Vâng. Hoặc như khi ta thở ra thì ta không thực sự nhìn thấy gì trừ khi trời lạnh. Đại loại vậy.

D: Cái này ... kích hoạt nó?

J: Nó cứ để nó đến đó. Và đó là những gì mang lại cảm giác cho cái máy. Nếu không có, nó sẽ chỉ là một cỗ máy và họ sẽ phải cài vào các chip máy tính hoặc nhiều thứ để làm cho nó thực hiện các nhiệm vụ rất tốn kém. Nhưng họ muốn nhiều hơn thế.

D: Nó có mang theo bất cứ thứ gì của họ khi họ cho đi một mảnh của mình không?

J: Vâng, nó lấy đi mảnh ghép của chính họ. Họ phải bằng lòng với ít hơn. Họ phải từ bỏ một chút sức mạnh của mình để làm cho những điều họ muốn xảy ra. Nếu không thì họ sẽ không thể làm được.

D: Cô có nghĩ rằng sẽ có cách nào khác để họ có thể kích hoạt máy không?

J: Không, không thể, không. Chúng cần một linh hồn.

D: Nhiều khi mọi thứ được kích hoạt bởi tâm trí.

J: Ồ, không, không phải như vậy. Họ không có sức mạnh này của tâm trí. Họ chưa có điều đó.

D: Nhưng họ có thể đưa một chút vào trong các cỗ máy, chia nó ra để kích hoạt các cỗ máy.

J: Vâng. Đó là những gì họ có thể làm. Ý tôi là, cỗ máy vẫn sẽ hoạt động chỉ cần có điện hoặc thứ gì đó để kích thích các bộ phận và mọi thứ. Bởi vì nó được lập trình, nó sẽ hoạt động. Nhưng nó sẽ không hoạt động theo cách phức tạp này. Vì vậy, họ quyết định sẽ hy sinh một chút, và bỏ ra mười hoặc hai mươi phần trăm. Và họ vẫn còn giữ được phần linh hồn của mình, tôi nghĩ họ nghĩ là đã khá đủ. Vì vậy, họ cung cấp cho máy một chút để nó có thể hoạt động phù hợp hơn.

D: Máy móc có tự suy nghĩ và có trí tuệ không?

J: Máy móc có sức mạnh tư duy, vâng. Nhưng tất nhiên nó được lập trình. Nó suy nghĩ bởi vì nó đã được lập trình. Họ đã tạo ra tất cả những điều đó.

D: Nó không thể tự biến mất như một cá nhân?

J: Không, không. Chỉ khi có chút linh hồn, nó mới có thể phản ứng theo một cách khác. Đó là sự khác biệt. Nó vẫn sẽ chỉ làm những gì nó phải làm, nhưng nó có nhiều cách phản ứng hơn.

D: Vậy nó không giống như một sinh vật hoàn chỉnh có thể tự hoạt động và suy nghĩ như một con người? (Không, không.) Nhưng nó có nhiều khả năng hơn một cỗ máy.

J: Vâng, đúng vậy.

D: Tôi đoán là có tính cách hơn. (Có) Chà, như một cái máy, nó có thể nói chuyện không? Cô có thể giao tiếp với họ không?

J: Không. Chúng ta có thể nói chuyện, vâng. Nghe không hay lắm. Nó giống như ngôn ngữ, nhưng nó không hay.

D: Đó có phải là cách họ giao tiếp?

J: Không, họ có giọng hay, nhưng chúng tôi chỉ có giọng máy.

D: Vì vậy, họ giao tiếp bằng lời nói, bằng từ ngữ.

J: Vâng, họ có thể. Họ cung cấp cho chúng tôi các mệnh lệnh bằng lời nói, cũng như với máy móc bên trong. Họ không thể nghĩ đơn giản, chúng tôi làm được. Họ phải nói với chúng tôi.

D: Và cô có thể giao tiếp với họ.

J: Tất cả những gì chúng tôi nói là "có" hoặc "đã hiểu" hoặc gì đó.

D: Vì vậy, mặc dù cô có một lượng trí tuệ nhất định, cô không thể giao tiếp như một con người có tư duy.

J: Chúng tôi không nên làm vậy. Chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi không nên. Chúng tôi được lập trình để hiểu nhiệm vụ và nói "đã hiểu", và thực hiện nó.

D: Chà, cá nhân mà đã cho cô một phần linh hồn của họ, có cảm thấy bất kỳ sự thu hút hoặc kết nối nào đối với cô không?

J: Tôi nghĩ mối liên hệ duy nhất mà chúng tôi có là tôi biết đó là ai. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt.

D: Tôi đang nghĩ nếu họ cho coo một phần của chính họ, họ có thể cảm thấy được kết nối với cô theo một cách nào đó.

J: Có thể, nhưng tôi không biết điều đó. Tôi không thể cảm thấy điều đó. Tôi biết đó là ai, và có lẽ tôi cảm thấy điều gì đó cho họ, hoặc với họ hoặc .... tôi không thể nói.

D: Chà, đó là một cách tồn tại khác, phải không?

J: Vâng, đó là một cách tồn tại kỳ lạ.

D: Cô có phải tiêu thụ gì không? Tôi đang nghĩ đến thực phẩm. Làm thế nào để cô tồn tại? Là một cỗ máy, tôi nghĩ đó có lẽ là một câu hỏi kỳ lạ.

J: Chúng tôi thực sự không ăn gì cả. Ngoài ra chúng tôi không đi vệ sinh. Chúng tôi nhận được một cái gì đó giống như một chất, như dầu, nhưng đó chỉ dành cho phần máy móc. Chúng tôi không nhận được gì cho linh hồn.

D: Làm thế nào để họ đưa dầu vào cô?

J: Họ chỉ đặt nó ở nơi cần thiết, cần gạt nhỏ và cái lỗ ở nơi tôi cần dầu thường xuyên. Bà biết đấy, nó giống như một chiếc xe hơi hoặc một cái gì đó.

D: Nhưng ít nhất họ không muốn chỉ có máy móc. Họ muốn máy móc có cá tính hơn. (Đúng) Nhưng như cô đã nói, nó sẽ hao mòn. Và đó là lý do tại sao họ phải tiếp tục kiếm thêm?

J: Vâng, họ thực sự muốn khám phá mọi thứ, và họ cần nhiều công nhân. Bởi vì họ sẽ đi đâu, họ không biết môi trường và mọi việc ở đó sẽ như thế nào. Và chúng tôi phải ổn định dưới sức nhiệt. Bởi vì nếu chúng tôi phải đến một hành tinh khác, nơi rất nóng, chúng tôi phải tồn tại được và không bị khô. Vì vậy, dầu này là loại chống nhiệt. Và bàn tay của chúng tôi thực sự là loại chống nhiệt. Tôi nhận ra bây giờ bàn chân cũng được chống nóng. Tất cả mọi thứ đều chống nhiệt.

D: Tôi nghĩ kim loại sẽ dẫn nhiệt, nhưng tôi đoán nó là một loại khác.

J: Nó là một loại khác. Chúng ta không có vật liệu này trên Trái đất. Chỉ là nhìn từ bên ngoài thì nó giống như thứ gì đó chúng ta có ở đây.

D: Vì vậy, họ đưa cô đi khám phá các hành tinh khác.

J: Đúng vậy, họ cử chúng tôi đi làm nhiệm vụ, vì vậy chúng tôi có thể xem hành tinh nào có lợi cho bất kỳ mục đích nào.

D: Khi họ đưa cô đến đó, họ đưa cô vào bằng gì?

J: Chúng tôi du hành bằng những thứ tròn trịa. Và chúng đặt ở điểm đến. Chúng tôi biết họ dùng một thẻ nhỏ, và đưa vào, và đó là đích đến. Và nó đưa chúng tôi đến đó.

D: Họ có đi với cô không?

J: Không, không. Họ sẽ không bao giờ đi với chúng tôi. Không không. Chúng tôi phải làm điều đó. Bởi vì họ có một làn da, trắng hồng. Da của họ sẽ không có được bất kỳ sự bảo vệ nào khỏi ánh sáng, đó là ánh sáng rất mạnh ở nơi chúng tôi đang đến. Đó là lý do tại sao chúng tôi có đôi mắt đen. Chúng tôi cũng có kính râm đặc biệt. Đó là những chiếc kính râm ... (bối rối, khó diễn tả) ... bà nói thế nào nhỉ? Giống như một thứ mỏng, dẻo. Nhưng nó có một số lỗ nhỏ nên chỉ có một lượng ánh sáng nhất định lọt qua. Và tất cả phần còn lại là bóng tối. Đó là cách chúng tôi tự bảo vệ mình.

D: Đó có phải là một bộ phận của mắt cô không?

J: Không, giống như một thứ gì đó bổ sung mà chúng tôi đặt lên trên đầu. Chúng tôi đặt nó lên mắt, gần như là kính râm.

D: Khi cô đến những nơi này, chúng cũng có thể rất lạnh, phải không?

J: Có thể, có.

D: Cô có thể hoạt động trong mọi loại nhiệt độ, bất kỳ loại môi trường nào?

J: Có, nhưng chúng tôi đặc biệt được sử dụng cho những nơi nóng.

D: Chà, hãy xem, cô được gửi đến một trong những nơi này. Cô nói họ đưa thẻ vào máy?

J: Vâng. Và chúng tôi được đưa vào đó và cái tàu được đóng lại, nó sẽ đi đến nơi mà chúng tôi phải đến. Và con tàu cũng phải được chống nhiệt, thậm chí còn hơn chúng tôi. Bởi vì nếu không nó sẽ không thể mang chúng tôi về lại.

D: Chúng phải đưa cô trở lại cùng với thông tin?

J: Đúng vậy. Chúng tôi có một hệ thống đăng ký thông tin tự động. Thông qua mắt.

D: Thứ đó có ghi lại thông tin theo một cách nào đó, như dữ liệu hay gì đó không? (Vâng.) Cô làm gì khi đến nơi đó?

J: Nó hạ cánh ở đó. Chúng tôi đi qua cái nóng. Và đi xung quanh trong cái nóng, và xem có những gì bên dưới. Và nếu có người, hay không, ở đó có gì.

D: Ý cô là giống như một rào cản nhiệt? (Vâng, vâng.) Và cô hạ cánh ở đó để xem có sự sống không?

J: Và nếu có sự sống, thì là loại nào. Để họ có thể được chuẩn bị trong trường hợp họ phải đi qua vùng nhiệt. Để họ có thể chiếm hữu hành tinh hoặc khám phá nó. Và nếu không, tốt hơn là họ không nên làm điều đó. Vì vậy, họ nhận được loại thông tin này.

D: Để xem đó có phải là nơi họ có thể đến và sống được.

J: Vâng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi cũng cần linh hồn, bởi vì chúng tôi cũng có thể cảm thấy sống ở dễ chịu hay không, hay con người tốt hay xấu.

D: Một chiếc máy sẽ không thể làm được điều đó. (Không) Một chiếc máy có thể ghi lại thông tin, nhưng nó không thể cung cấp cho họ những thứ họ cần biết.

J: Vâng. Nhưng cũng có một nhược điểm về nó. Bởi vì chúng tôi có linh hồn - không sao, có thể chỉ là mười hoặc hai mươi phần trăm - nhưng chúng tôi có linh hồn. Có nghĩa là chúng tôi có tất cả các cảm xúc. Có nghĩa là chúng tôi cảm thấy mọi thứ giống như sự hấp dẫn giữa nhau.

D: Ý cô là giữa những cái máy?

J: Vâng. Và thậm chí có thể với những sinh vật khác từ hành tinh khác. Có thể có những cái khác đủ tương tự để tạo ra sự hấp dẫn. Và tất nhiên, chúng tôi không được phép sống hay cảm thấy điều đó. Chúng tôi không có bất kỳ cơ quan sinh sản nào. Họ đã chặn điều đó. Họ đã làm rachúng tôi, nhưng chúng tôi cảm nhận được tất cả các cảm giác. Điều đó rất kỳ lạ.

D: Đó là một trong những bất lợi?

J: Vâng, bởi vì chúng tôi khốn khổ với điều đó. Và đối với họ, đó là điều họ không hiểu. Họ phải đối phó với nó khi chúng tôi trở lại. Và chúng tôi không muốn làm nhiệm vụ của mình, bởi vì chúng tôi đã gặp ai đó. Nó rất khó.

D: Bởi vì phần đó của linh hồn có một sự hấp dẫn, một cảm giác.

J: (Buồn buồn) Họ thực sự rất tàn nhẫn với chúng tôi, bởi vì họ chứng minh cho chúng tôi thấy rằng không có hy vọng. Và họ làm những điều với cơ thể chúng tôi, những điều buồn cười. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng có thể có cơ hội nếu họ cho chúng tôi thêm thứ gì đó bên trong. Nếu họ tạo ra một thứ phù hợp, chúng tôi thực sự có thể làm điều này. Chúng tôi có thể có những kết nối như họ có. Chúng tôi có thể yêu nhau, có một gia đình và mọi thứ, nhưng họ không chuẩn bị để làm điều đó. Ngược lại, họ cười. Họ làm mọi thứ với tôi. Bà biết đấy, họ cho một thứ gì đó vào, như một cái tua vít, và họ nói, "Nhìn này, không có gì trong đó cả. Thật nực cười. Nó chỉ là kim loại. Nó không có gì cả. Không thể có bất kỳ cảm giác nào." Nhưng nó giống như một cơn đau ảo. Chúng tôi có nó, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái gì đó ở đó, bởi vì phần linh hồn nghĩ vậy. Họ có thể không hoàn toàn nhận ra nó phải như thế nào. Và họ nghĩ, "Ồ, chúng chỉ là những cỗ máy." Nhưng chúng tôi không phải. Chúng tôi có tất cả các nhu cầu. Có thể nó chỉ ở một mức độ nhỏ, một mức độ thấp hơn, nhưng theo cách riêng của chúng tôi, chúng tôi có những nhu cầu này. Và họ không cho phép chúng tôi sống với nó.

D: Vậy họ đã không nhận ra rằng họ cũng đang khiến cô đau khổ khi cho cô những cảm giác này.

J: Tôi nghĩ họ không biết.

D: Nhưng như cô đã nói, họ vẫn đang thử nghiệm.

J: Đó là sự thật, họ đang thử nghiệm và họ không thực sự nhận ra điều gì có thể xảy ra.

Điều này khiến tôi liên tưởng đến những bộ phim và chương trình truyền hình gần đây. Trong "Bicentennial Man", Robin Williams là một người máy đã tiến hóa đến mức anh ta không thể phân biệt được với con người, với tất cả cảm xúc và cảm giácc. Cũng trong một tập phim "Star Trek, Next Generation" khi Data được tháo rời và phải chứng minh rằng anh ta thực sự gần như là con người. Trong cả hai trường hợp, con người "bình thường" không thể tin rằng máy móc có thể phát triển khả năng cảm nhận và trải nghiệm cảm xúc, đồng thời thể hiện những đặc điểm mà chúng ta phân loại là thuộc về loài người.

D: Khi cô đi đến những nơi này, cô thu thập thông tin chỉ bằng cách quan sát mọi thứ?

J: Vâng. Và về cơ bản chỉ bằng cách đi đến đó. Bằng cách đứng đó - đo nhiệt độ, và xem độ dày đặc xung quanh hành tinh này. Và bên dưới lạnh hay ấm như thế nào, có dân cư hay không. Và nếu có dân cư, giống như tôi sẽ chụp một bức ảnh qua mắt. Chỉ cần nhìn, chúng sẽ đưa thông tin vào. Và họ có thể lấy thông tin đó ra ở đầu bên kia và tái tạo dữ liệu.

D: Còn con người, những sinh vật sống trên các hành tinh này thì sao? Họ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cô?

J: Ồ, chúng tôi thực sự phải cố gắng để không bị nhìn thấy, bởi vì họ khá sốc khi nhìn thấy chúng tôi.

D: Đó là những gì tôi đã nghĩ. Cô sẽ không giống họ.

J: Ồ, không hề. Họ sẽ kinh hoàng. Chúng tôi chỉ có thể làm điều đó khi họ ... như trong trạng thái xuất thần. Đôi khi chúng tôi phải làm gì đó để khiến họ không biết rằng chúng tôi đang ở đó. Loại bỏ phần ý thức của tâm trí có ý thức - sau đó chúng tôi chụp ảnh và biến mất. Và họ thư giãn và bình thường trở lại. Họ không nhớ.

D: Có lẽ đó là lý do tại sao cô phải có phần con người nhỏ bé đó, bởi vì một cỗ máy sẽ không biết cách làm những điều này.

J: Không, cỗ máy sẽ không nhạy cảm khi nhận ra người kia đang tập trung, hoặc đang ngủ, hoặc đang mơ, hoặc bất cứ điều gì họ đang làm.

D: Và nếu nó bị nhìn thấy, nó sẽ không biết cách trốn.

J: Không. Nó sẽ không hiểu gì về cú sốc mà nó gây ra. Trong khi chúng tôi có thể biết, chúng tôi có thể thấy rằng có nhiều loại người khác nhau và họ phản ứng. Và chúng tôi thích con người máy móc hơn. Ý tôi là, tôi muốn yêu một người máy hơn là yêu một ai khác. Nó rất khó.

Mô tả này về mục đích và nhiệm vụ của các robot nghe rất giống với những sinh vật nhỏ bé màu xám được thấy trong các trường hợp UFO. Trong The Custodians, tôi được biết rằng những sinh vật nhỏ bé này đã được tạo ra để thực hiện các nhiệm vụ và đi vào môi trường vật chất có thể gây hại cho các sinh vật trên con tàu lớn hơn. Khi tôi gợi ý rằng chúng nghe giống như rô bốt, tôi được biết rằng chúng không phải là máy móc, mà là những sinh vật được tạo ra về mặt sinh học được sử dụng nghiêm ngặt như công nhân. Họ dường như cũng có một mức độ thông minh nhất định, trong đó họ có thể làm các nhiệm vụ, nhưng dường như không được để liên quan đến cảm xúc. Chính thái độ lạnh lùng này khiến những con người từng tiếp xúc với chúng sợ hãi. Tôi cố gắng giải thích trong liệu pháp của mình rằng điều này là do họ không phải là một thực thể đang hoạt động, suy nghĩ đầy đủ. Họ có thể là một phiên bản cập nhật hơn của công nhân robot cơ khí? Có thể nào công nghệ khoa học đã tiến bộ từ máy móc sang công nghệ sinh học theo thời gian? Chúng cũng có thể được kích hoạt bởi một tia sáng từ người tạo ra chúng? Tôi không nói những thứ này được tạo ra bởi cùng một chủng tộc sinh vật, nhưng mục đích của chúng rất giống nhau.

D: Chà, cô có cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ với công việc của mình? Cô có những cảm xúc như vậy không?

J: Tôi có cảm giác về nhiệm vụ. Tôi không thực sự có niềm vui với công việc. Tôi đang làm vì tôi phải làm.

D: Cô được lập trình để làm điều đó.

J: Vâng, và đó là những gì tôi phải làm, điều đó đúng. Tôi cảm thấy đúng khi làm điều đó, nhưng nó không phải là thứ mang lại cho tôi bất cứ điều gì cụ thể.

D: Vậy cô không thể nói rằng cô thích công việc của mình. Cô chỉ đang làm điều đó.

J: Vâng. Tôi cũng không thích nó. Tôi chỉ cần làm thôi.

D: Vậy cô sẽ làm gì mỗi khi khám phá xong hành tinh?

J: Chúng tôi quay về, và họ lấy thông tin ra. Và đôi khi họ cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút, và tra dầu cho chúng tôi và các thứ. Đôi khi chúng tôi ngay lập tức quay trở lại một nơi khác.

D: Bởi vì cô không cảm thấy mệt mỏi như họ.

J: Không, chúng tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi bên trong, nếu đó là những gì bà nói. Nhưng dù sao họ cũng không biết.

D: Dù sao thì cô cũng không cần phải giao tiếp và nói với họ về cảm xúc của mình.

J: Vâng, chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi không nên làm vậy. Họ tạo ra niềm vui nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn như vậy. Họ cười, vì chúng tôi chỉ là con người khoảng mười phần trăm. Bà biết nếu bà muốn nói điều đó, và chúng tôi không nên làm vậy. Họ không nhận ra những gì họ đã cho chúng tôi. Đó là một thứ rộng lớn hơn nhiều, một món quà hay bất cứ thứ gì họ nhận ra.

D: Tôi tự hỏi liệu họ có biết nó có tạo ra sự khác biệt hay không.

J: Không, vì họ sẽ muốn kiểm soát chúng tôi. Họ tạo ra chúng tôi chỉ vì những gì họ muốn.

D: Tôi nghĩ nó có thể tạo ra sự khác biệt nếu họ thực sự biết.

J: Điều duy nhất tôi nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra là, thay vì chọc ngoáy vào phần dưới của cơ thể tôi, họ sẽ chỉ đơn giản là lấp nó lại bằng một loại thứ kim loại không thể xuyên thủng. Và họ sẽ lại cười và nói, "Nhìn này, nó ở trong đó. Đó là những gì bạn có. Bạn không có gì cả."

D: Tôi nghĩ vì họ không thể thực sự biết cô đang cảm thấy gì, đó có thể là một trong những lý do khiến họ không thể làm gì với điều đó.

J: Không, họ không muốn. Bất cứ khi nào chúng tôi nói điều gì đó, bất cứ điều gì đó, nếu nó không liên quan đến nhiệm vụ, họ chỉ cười.

D: Cô đã nói nếu một cơ thể bị mòn, họ phải tạo ra cái khác. Điều gì xảy ra với phần con người đó? Nó có được chuyển sang cái mới không?

J: Tôi nghĩ vậy. Nó được chuyển vào cái khác.

D: Vậy họ không cần phải làm lại phần con người?

J: Không, mọi người chỉ đóng góp phần hồn một lần.

D: Và sau đó bất cứ khi nào cơ thể rỉ sét hoặc hao mòn ...

J: Vâng, hoặc bất cứ điều gì đó. Họ chỉ chuyển nó vào một cái tiếp theo.

D: Làm thế nào họ có thể làm điều đó? Làm thế nào họ chuyển từ máy này sang máy khác?

J: (Thì thầm) Làm thế nào họ có thể làm điều đó? (Tạm dừng) Tôi nghĩ nó cũng giống như trong buổi lễ. Họ để nó bị hút bởi cái kia, bởi cái mới. Cái mới sẽ dường như hút nó từ cái cũ.

D: Vậy thì cái kia có lẽ được dùng cho các bộ phận, tôi đoán vậy.

J: Vâng, hoặc họ chỉ đưa nó vào lửa và tạo ra một cái gì đó mới từ nó.

D: Vậy phần này giống như một linh hồn ...

J: Được tái chế.

D: Chỉ đi từ máy này sang máy khác. Vậy họ chỉ phải làm điều đó một lần. Nhưng cô thực sự không có bất kỳ lựa chọn nào cho toàn bộ việc này? (Không) Thôi, hãy rời khỏi cảnh đó, và chuyển sang một ngày quan trọng, khi một điều gì đó đang xảy ra mà cô cho là quan trọng với cỗ máy này. Cô đang làm gì bây giờ? Cô thấy gì?

J: Tôi đang đi cùng ai đó. Với một người máy. Và chúng tôi thực sự muốn sống theo một cách khác. Và cô ấy thực sự còn hơn thế nữa - tôi phải nói thế nào nhỉ? - cô ấy khao khát điều này. Cô ấy đã giúp tôi hiểu ra hơn một chút. Cô ấy dường như có nhiều linh hồn hơn hay sao đó. Và cô ấy nói rằng chỉ như một cái máy là chưa đủ. Chúng tôi cũng có một chút khác. Và chúng tôi cũng muốn làm những điều khác, không chỉ đi vào vùng nhiệt và khám phá. Chúng tôi muốn có - bà có thể gọi nó như là - một cuộc sống riêng tư.

D: Làm sao cô biết đó là "cô ấy"? Cô có cảm thấy mình đang có một giới tính hay một giới tính?

J: Tôi cảm thấy mình là "anh ấy", bởi vì tôi có được linh hồn từ anh ấy. Và cô ấy đến từ một khu vực khác. Và cô ấy là cô ấy. Tôi biết điều đó. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Tôi luôn có thể cảm thấy khi tôi đang làm việc là xung quanh mình có một anh ấy hoặc cô ấy.

D: Cô ấy đến từ một khu vực khác?

J: Vâng. Và cô ấy đang làm những công việc giống như tôi, nhưng có lẽ cô ấy có một chút linh hồn quá lớn hay gì đó. Cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, và cô ấy muốn chúng tôi trốn thoát hoặc làm điều gì đó khác.

D: Cô cảm thấy gì về nó? Có cách nào để trốn thoát không?

J: Tôi không biết. Tôi tin cô ấy. Tôi nghĩ có thể có nếu cô ấy nói điều đó.

D: Có nơi nào cô có thể đến không?

J: Cô ấy nghĩ rằng có rất nhiều nơi chúng tôi có thể đến, bởi vì họ sẽ không biết nếu chúng tôi đã đến một nơi khác. Giống như sau nhiệm vụ, trước khi họ cung cấp cho chúng tôi thông tin mới. Nếu chúng tôi lên kế hoạch cho nơi chúng tôi có thể đi, họ sẽ không biết.

D: Ý cô là ra đi trong một con tàu?

J: Không, chỉ trên hành tinh này. Nếu chúng tôi chỉ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng thay vào đó chúng tôi đi đến một nơi khác. Và chúng tôi không quay lại.

D: Họ sẽ không thể theo dõi cô bằng cách nào đó?

J: Tôi không biết. Có lẽ họ có.

D: Đó là kế hoạch của cô ấy?

J: Đó chỉ là một hy vọng. Nó chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi. Đó không phải là một kế hoạch thực sự được suy nghĩ thấu đáo, bởi vì đó là tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ ra.

D: Nhưng đó là một ý tưởng.

J: Đó là một ý tưởng hay, và nó rất đáng để thử, phải không?

D: Vâng. Đó có phải là điều cô ấy muốn làm sau nhiệm vụ tiếp theo?

J: Cô ấy không muốn làm điều đó một mình, bởi vì rõ ràng, lý do tại sao chúng tôi muốn làm điều đó là vì một chút riêng tư đó. Một kiểu trao đổi linh hồn. Và chúng tôi không có nhiều, nhưng chúng tôi nghĩ nó có thể phát triển khi chúng tôi sử dụng nó nhiều hơn hoặc thứ gì đó.

D: Vâng, và nếu cô ở một mình sẽ thấy cô đơn. Cô có thể cảm thấy cô đơn. Có đúng không?

J: Vâng, chúng tôi có thể cảm thấy điều đó. Và chúng tôi khao khát sự gần gũi khó tả, mà chúng tôi chưa từng trải qua.

D: Cô khao khát những người khác cùng loại với cô, vì vậy cô không thể chỉ một mình và tồn tại một mình. (Không, không.) Cô quyết định làm gì?

J: Tôi nghĩ những gì cô ấy nói nghe có vẻ rất lôi cuốn. Và tôi nghĩ nó sẽ rất đáng để thử. Và điều đó giúp cô có dũng khí để nói, "Có lẽ chúng ta nên thử nó sớm." Không sớm thì muộn. Vì vậy, chúng tôi quyết định tìm cách đi đến những nơi xa xôi này, nơi có một hang động hoặc một cái gì đó. Trên núi có một cái lỗ nhỏ, và có lẽ chúng tôi có thể trốn ở đó một lúc. Bởi vì tất cả những gì chúng tôi cần là dầu hoặc thứ gì đó tương tự, và nó không phải là vấn đề.

D: Vậy cô nghĩ rằng cô có thể làm điều đó và họ sẽ không biết sự khác biệt. (Vâng) Cô quyết định làm gì?

J: Chúng tôi quyết định làm điều đó sau nhiệm vụ tiếp theo. Khi cơ hội tiếp theo xuất hiện.

D: Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.

J: Cô ấy đã trở lại, và cô ấy đang ở trong một cái tàu con thoi khác, nhưng cô ấy đang trong cùng một nhiệm vụ. Thật là lạ, chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi không biết chuyện xảy ra như thế nào. Có thể cô ấy đã đổi chỗ cho ai đó hoặc cái gì đó. Nhưng cô ấy đang trong cùng một nhiệm vụ. Và vâng, chúng tôi trốn thoát. Chúng tôi trốn thoát. Chúng tôi chỉ bỏ đi và đến nơi này. Nhưng tất nhiên chúng tôi không nhận ra rằng họ có nhiều cách để tìm thấy chúng tôi. Và tất nhiên họ tìm thấy chúng tôi vào sáng hôm sau. Họ tìm thấy chúng tôi rất nhanh chóng. Ngày hôm sau họ nhận ra rằng chúng tôi đã bỏ đi. Và họ dùng máy móc của họ để tìm thấy nơi chúng tôi đang ở. Họ tìm thấy chúng tôi nhanh hơn tôi nghĩ.

D: Sau đó điều gì đã xảy ra?

J: Trước hết, họ đã cười một cách khó chịu để chế giễu chúng tôi. Và sau đó họ chọc vào các phần dưới của cơ thể chúng tôi. Họ chọc phá nó, và pha trò hài hước về giới tính không tồn tại của chúng tôi, và nghĩ chúng tôi thật ngớ ngẩn như thế nào. Chúng tôi đã nghĩ mình thông minh đến mức nào, và thực sự rằng họ là bậc thầy. Một người thực sự khó chịu, như thể anh ta bị xúc phạm, vì những gì chúng tôi đã cho phép mình làm. (Thở dài) Và đó là người đã ra lệnh rằng phần dưới của chúng tôi sẽ bị đập vỡ. Chúng tôi bị đập vỡ khi vẫn còn linh hồn ở bên trong.

D: Họ không nhận ra điều này không phải đến từ nhu cầu tình dục. Đó chỉ là tình bạn, phải không?

J: Họ nghĩ đó là những gì chúng tôi nghĩ chúng tôi muốn làm. Và họ chế giễu nó.

D: Và đó là những gì anh ta đã ra lệnh, cô sẽ bị đập vỡ?

J: Đúng vậy, chúng tôi sẽ bị đập vỡ phần đó của cơ thể. "Chúng tôi sẽ cho cô thấy cô thật nực cười." Và nó sẽ xảy ra, với cả hai chúng tôi, giống như một sự sỉ nhục và một hình phạt. Và tất nhiên nó giống như một án tử hình, phải không? (Vâng) Bởi vì nó có nghĩa là chúng tôi sẽ bị nung chảy một lần nữa. (Buồn bã) Và điều gì sẽ xảy ra với linh hồn?

D: Vâng, đó là điều tôi đã tự hỏi. Điều gì xảy ra?

J: Họ làm vậy với chúng tôi, vâng. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự sỉ nhục. Dù không thể cảm nhận được cơ thể hay bất cứ thứ gì, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được sự sỉ nhục.

D: Cô không thực sự cảm thấy đau trong cơ thể bằng kim loại.

J: Không, không. Nhưng chúng tôi cảm thấy tất cả những thứ khác. Và chúng tôi cảm nhận được sức mạnh mà họ có, và về cơ bản họ có thể đối xử với chúng tôi như không có gì. Và họ đập vỡ cơ thể của chúng tôi, và ném chúng tôi vào lửa.

D: Với linh hồn vẫn còn bên trong? Họ không thường làm điều đó, phải không?

J: Không, linh hồn hẳn là ... Tôi không biết họ làm gì với linh hồn.

D: Hãy xem điều gì sẽ xảy ra sau khi họ ném cô vào lửa. Di chuyển đến lúc nó kết thúc. Điều gì đã xảy ra với cô, con người thật của cô?

J: Nó chỉ đi vòng quanh thôi. Nó đã rời khỏi ngọn lửa, và nó đang quay xung quanh. Và nó cũng có thể giao tiếp với linh hồn khác, vì vậy điều đó khá tốt. Nhưng rồi sự tồn tại của chúng tôi lại không thể theo cách mà chúng tôi muốn.

D: Cô quyết định làm gì?

J: Chúng tôi quyết định trôi đi, rất xa.

D: Họ không thể bắt cô được nữa, đúng không?

J: Không, họ thậm chí không để ý đến chúng tôi. Họ thực sự đã hoàn toàn quên mất.

D: Thông thường họ sẽ đưa cô vào một cơ thể khác.

J: Vâng, đó là sự thật. Đã quá muộn để họ đã nghĩ về điều đó hoặc điều gì đó. Tôi không biết.

D: Có lẽ họ nghĩ rằng cô không phải là loại họ muốn, vì vậy tốt hơn là loại bỏ.

J: Đó là một khả năng, vâng. Tôi không biết.

D: Nhưng điều đó tốt. Cô đã trốn thoát, phải không?

J: Thực ra, sau tất cả những gì chúng tôi đã làm, vâng. Đúng.

D: Cô nghĩ cô đã trốn thoát theo một cách khác. (Vâng) Cô không cần phải sống trong kiểu tồn tại đó nữa. Cô có thể đi bất cứ đâu cô muốn.

J: Đúng vậy.

Sau đó tôi yêu cầu được nói chuyện với tiềm thức của Johanna. Đó là cách tôi có thể nhận được câu trả lời và áp dụng liệu pháp bằng cách nói trực tiếp với bộ phận lưu giữ hồ sơ về tính cách và nó có thể được tác động để tạo ra những thay đổi tích cực. Tôi chưa bao giờ bị từ chối, bởi vì nó nhận ra rằng tôi đặt lợi ích của người đó trên hết trong công việc của mình. Tôi tin rằng nó biết động cơ của tôi rất rõ ràng, và nếu tôi không có động cơ thích hợp, tôi sẽ bị từ chối. Luôn luôn dễ dàng nhận biết khi nào tiềm thức đang nói, bởi vì nó mang tính khách quan và nói về thân chủ ở ngôi thứ ba, coi họ như một cá tính riêng biệt.

D: Tại sao tiềm thức lại cho Johanna thấy quãng đời bất thường đó?

J: Để cho cô ấy thấy rằng phần nhục nhã vẫn còn rất mạnh với cô ấy. Cô ấy sợ bị làm nhục. Có một liên kết chặt chẽ.

Trong cuộc sống hiện tại, một trong những vấn đề mà Johanna gặp phải là cô dễ cảm thấy bị sỉ nhục, ngay cả khi không cố ý. Điều này đã khiến cô ấy không thể phát huy hết khả năng của mình và theo đuổi nhiều mục tiêu.

D: Cơ thể đó không phải là con người. Johanna có nhiều mạng sống trong cơ thể hoàn toàn của con người không?

J: Vâng, cô ấy cũng đã có nhiều kiếp người khác. Nhưng điều đó vẫn đang ảnh hưởng đến cô ấy. Nó cũng để giúp cô ấy hiểu tại sao nhu cầu tự do của cô ấy rất mạnh mẽ. Độc lập.

D: Nhưng tôi nghĩ thật kỳ lạ khi cô ấy được tạo ra theo cách khác thường đó, và được ban cho một phần linh hồn.

J: Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì trước đó cô ấy đã có một cuộc sống mà cô ấy không đánh giá cao phần linh hồn của bản thân. Người ta nói: "Ồ, đó chỉ là tâm hồn của bạn. Ồ, một chút tình cảm đó không quan trọng." Và cô ấy đã được cho thấy khi linh hồn không thể tìm thấy biểu hiện thì nó sẽ như thế nào. Hoặc hạn chế như thế nào khi chỉ có mười hoặc hai mươi phần trăm, thay vì toàn bộ linh hồn.

D: Đối với tôi điều đó thật khó hiểu. Cô có thể giải thích không? Cô nghĩ rằng người tạo ra cô đã cho cô một phần linh hồn của nó. Đó là những gì đã xảy ra?

J: Vâng. Nhưng phần cô ấy đang ở trong chính mình trong cuộc sống máy móc cũng không kém. Cô ấy là một người hoàn chỉnh - chà, cũng như hoàn toàn có thể là - người. Vì vậy, cô phải trải qua sự hạn chế của việc có nhiều cuộc sống máy hơn cuộc sống linh hồn.

D: Nhưng bất cứ khi nào người khác trao cho cô ấy một phần linh hồn của anh ấy, nó sẽ là của anh ấy, phải không, thay vì của cô ấy?

J: Đó là một phần của cô ấy, phải không? Ý tôi là, cô ấy là cả hai.

D: Điều đó vừa xảy ra với tôi. Ý cô là cô ấy cũng là người đã cho mình cuộc sống?

J: Vâng, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết điều đó. Bởi vì nếu không cô đã không có trải nghiệm này, nếu họ nói với cô như vậy. Nếu cô ấy được cho biết là chúng ta có nhiều hơn một người. Chúng tôi có những mảnh linh hồn ở khắp nơi.

D: Bởi vì về cơ bản họ không thể tạo ra sự sống. Họ chỉ có thể chuyển một phần linh hồn của mình?

J: Đúng vậy.

D: Vậy cô ấy thực sự sẽ biết cô ấy kém hơn ở trong máy móc đó. (Vâng) Vậy, một phần của cô ấy đã gắn với người đàn ông và nó cũng đã tạo ra nghiệp chướng. (Phải) Và phần khác hiện có ở Johanna lúc này.

J: Và nó cũng sẽ giải thích cho cô ấy tại sao trong cuộc đời này, cô ấy coi tâm hồn mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

D: Tại thời điểm này, cô ấy nhận ra giá trị của nó, bởi vì đã có lúc cô ấy chỉ sở hữu một phần rất nhỏ của nó. (Phải) Cô ấy có thêm một số câu hỏi. Điều này cũng giải thích những vấn đề trong cơ thể phụ nữ của cô ấy?

Trước buổi làm việc, cô ấy đã thảo luận về các vấn đề kinh nguyệt không đều với nhiều triệu chứng chuột rút.

J: Đúng vậy. Nỗi sợ bị làm nhục bởi một người đàn ông, bởi vì người quyết định việc đập phá cơ thể cô ấy là một người đàn ông. Và toàn bộ cảm giác cũng là về sự sỉ nhục. Ngoài ra, việc xem và chọc ngoáy cơ thể cô ấy mà họ đã làm với các công cụ khi họ đùa giỡn cũng là một phần ký ức tâm hồn của cô. Trong một vai trò nữ, cô ấy không được an toàn.

D: Vậy cô ấy không muốn trở thành một phụ nữ đầy đủ và có con.

Cô ấy chưa bao giờ kết hôn và không bao giờ muốn có con. Cô ấy hiện đang có một mối quan hệ thuần khiết với một người đàn ông.

J: Vâng. Nguy cơ bị đập vỡ như vậy bởi một ai đó mạnh hơn dường như là một mối nguy rất thực.

Tôi tiếp tục hỏi những câu hỏi mà cô ấy đã yêu cầu, và nhiều vấn đề ngày nay bắt nguồn từ việc dễ dàng bị làm nhục, mặc dù không cố ý. Phần chính trong công việc trị liệu của tôi là ghép các mảnh lại với nhau và thuyết phục tiềm thức giải phóng những khó chịu về thể chất, bởi vì chúng không cần thiết trong kiếp sống hiện tại. Chúng có nguồn gốc từ một kiếp sống khác. Một khi sự kết nối được thực hiện và sự hiểu biết xuất hiện, thì vấn đề sẽ được giải phóng và những lợi ích về thể chất và tinh thần xảy ra ngay lập tức. Các triệu chứng đã phục vụ mục đích thu hút sự chú ý của tâm trí có ý thức, vì vậy chúng không còn cần thiết nữa. Nhiều trường hợp có vấn đề về phụ nữ và vô sinh, v.v. có thể bắt nguồn từ các sự kiện từ kiếp trước. Tuy nhiên, đây là cách giải thích kỳ lạ nhất mà tôi từng có cho những vấn đề thể chất kiểu này.

Kết nối trị liệu rất quan trọng, nhưng với tôi khía cạnh thú vị nhất của trường hợp này là một linh hồn có thể sống trong một cơ thể máy móc. Ngoài ra, linh hồn có thể tự phân chia, và một mảnh vụn có thể biến đổi và trở thành một nhân cách khác học những bài học khác với vật chủ hoặc linh hồn ban đầu. Hai người thậm chí sẽ không bao giờ nhận thức được nhau, hoặc rằng đã có một cuộc chia ly. Vậy có bao nhiêu mảnh trong chúng ta đã bị vỡ vụn và trở thành những mảnh linh hồn mà chúng ta không nhận thức được? Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết, và nó quay trở lại ý tưởng rằng về cơ bản chúng ta là một phần của tất cả mọi người, và tất cả là một.

Trong những ngày đầu thực hiện liệu pháp hồi quy, tôi đã gặp một trường hợp có một số điểm tương tự, và vào thời điểm đó tôi không biết mình đã tìm được gì. Nó không phù hợp với khuôn mà tôi đang cố gắng đưa các trường hợp của mình vào lúc đó, hầu hết là luân hồi tuyến tính. Một người phụ nữ đã đi về tiền kiếp, nơi cô ấy là một nữ tu sĩ được đào tạo bài bản, chuyên làm việc tại một ngôi đền và như một cố vấn cho người dân. Cô ấy vẫn độc thân sống khép kín trong chùa, và sống một cuộc sống rất cô đơn.

Cho đến một ngày, một người lạ đi thuyền vào bến cảng, và họ đã yêu nhau. Cô phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: rời đi với người yêu, hay ở lại với lời thề nguyền trong chùa. Cuối cùng cô ấy quyết định chèo thuyền đi, và đó là lúc sự bối rối (về phía tôi) ập đến. Cô ấy đang tường thuật lại cảnh tượng từ hai góc nhìn riêng biệt: khi cô ấy vui vẻ chèo thuyền ra đi, và khi cô ấy đang đứng trên bờ khóc nức nở vì một mảnh của cô ấy đã rời đi. Rõ ràng phần cô ở trên tàu không nhận thức được phần bị bỏ lại. Gần như là quyết định đó đã chia cô ấy thành hai người. Tôi không bao giờ có thể hiểu được khái niệm này.

Tuy nhiên, nó cũng đi cùng với khái niệm được kể lại trong Chương 11 về các cuộc sống và chiều không gian song song. Khi chúng ta đưa ra quyết định, năng lượng của người mà chúng ta không chọn phải đi đâu đó. Và do đó, nó tách ra và trở thành một "bạn" khác sống theo quyết định khác. Có thể trong trường hợp này, nữ tu sĩ đã biết về những gì đã xảy ra nhờ quá trình đào tạo của cô ấy, nơi mà lẽ ra cô ấy không nên biết bất cứ điều gì đã xảy ra. Cô ấy sẽ nhìn người đàn ông đó ra đi, và cảm thấy đau khổ cho bản thân theo cách đó, chứ không phải vì một mảnh ghép của bản thân đã rời đi. Nếu không có gì khác, những trường hợp này đã dạy tôi suy nghĩ và khám phá các khái niệm phức tạp với một tâm hồn cởi mở.

CHƯƠNG 16
NGUỒN/THƯỢNG ĐẾ

Tôi đã phát biểu tại một Hội nghị về UFO ở Berkeley vào tháng 11 năm 2000, và ở gần Y.M.C.A. Phiên làm việc này là một trong số những buổi học mà tôi đã tiến hành trong phòng của mình tại Y. Shirley là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đã muốn có một phiên làm việc từ lâu, nhưng mỗi khi tôi đến khu vực này của California đều có một danh sách dài đang chờ đợi. Cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội đến được với nhau. Có một công trình xây dựng lớn đang diễn ra ở bên kia đường, nơi một tòa nhà năm tầng đang được hoàn thành. Tất cả các phiên của tôi tại địa điểm này đều có cùng một vấn đề. Tiếng ồn làm phiền tôi, nhưng dường như không làm phiền đối tượng một khi họ đã nằm xuống. Họ không để ý đến bất kỳ sự xáo trộn nào khi họ ở trong trạng thái xuất thần này. Khi ở Memphis, còi cảnh báo lốc xoáy đã vang lên. trên cùng của tòa nhà bên cạnh nhà nghỉ mà tôi ở. Nó tiếp tục trong nửa giờ, và rất đáng chú ý trên cuộn băng, nhưng đối tượng hoàn toàn không nhớ gì về nó.

Shirley nhanh chóng đi vào trạng thái xuất thần sâu sắc, và tôi tiếp tục đưa cô ấy về tiền kiếp để tìm câu trả lời cho những vấn đề của cô ấy. Cô quay trở lại cuộc sống nông thôn nơi những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng. Cô nhìn thấy mình trong một cơ thể nam giới, nhưng dường như cô không phải là người tham gia, chỉ là người quan sát. Thông thường, khi điều này xảy ra, họ không đến từ khu vực đó và có thể đang đi qua, và dừng lại để xem hiện trường. Trong những trường hợp này, tôi thường có thể đưa họ trở lại nơi họ đã đi hoặc đưa họ đến trước điểm đến của họ. Điều này không hiệu quả với Shirley. Cô ấy không tham gia vào bất kỳ cảnh nào mà cô ấy đã tham gia. Mặc dù chúng chứa đầy những chi tiết sống động, cô ấy chỉ là người quan sát.

Cô ấy nói, "Tôi nhận ra những nơi này, nhưng tôi không thoải mái khi ở đó. Tôi cảm thấy lạc lõng, giống như tôi không phải là chính mình. Không có gì thực sự quen thuộc với tôi. Giống như tôi đang gặp khó khăn."

Vì cô ấy cảm thấy lạc lõng, tôi đã yêu cầu cô ấy chuyển đến nơi cô ấy cảm thấy thoải mái, nơi cô ấy cảm thấy mình thuộc về. Để đi đến một nơi đã quen thuộc.

Cô ấy khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác với câu trả lời nhanh chóng và bất ngờ của cô ấy, "Mặt trời!" Tôi yêu cầu cô ấy giải thích ý của cô ấy.

S: Chúng ta có thể đi vào Mặt trời. Đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái và thân thuộc.

D: Trong Mặt Trời?

S: Trong ánh mặt trời. Với ánh sáng. Tôi là một phần của nó. Nó là một ánh sáng lớn. Và nóng.

D: Mặt trời của chúng ta, hay là ... cái gì đó tương tự?

S: Đó là Mặt trời.

D: Đó là Mặt trời? (Vâng) Chà, sẽ như thế nào khi phải rời xa nó?

S: (Thở lớn) Bình thường! Cảm thấy như ở nhà. Tôi không có cơ thể. Tôi có ý thức. Tôi là một phần của toàn bộ sự việc, và không tách rời.

Vì cô ấy rất tích cực và hài lòng nên tôi quyết định đồng hành cùng nó. Tôi đã có các đối tượng mô tả một số trải nghiệm rất lạ mà không thể ngờ được. Tiềm thức luôn đưa họ đến bất cứ điều gì họ phải xem, và đó thường là vì một lý do quan trọng. Nó sẽ mang lại lợi ích cho chủ thể; ngay cả khi tôi không hiểu nó.

D: Một phần của toàn bộ ánh sáng? Chà, ở trong Mặt trời thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhiều người thắc mắc về điều đó.

S: Khi ta đến gần, nó cực kỳ sáng và nóng. Nhưng khi ta đi vào bên trong nó, nó không còn nóng nữa. Một khi ta trở thành nó, nó chỉ là một quả cầu ánh sáng. Với ý thức.

D: Mặt Trời cũng có ý thức?

S: Vâng. Đó là một ý thức lớn hơn. Cứ tiếp tục và mãi mãi.

D: Nhưng không có nhiều Mặt trời ở nhiều nơi khác nhau?

S: Không phải như thế này. Chỉ có cái này thôi.

D: Vậy nó khác với một ngôi sao là Mặt trời? Có phải ý cô là vậy không?

S: Vâng. Đó là năng lượng tinh khiết.

D: Có phải là có nhiều Mặt trời, với nhiều hành tinh quay xung quanh chúng?

S: Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã đi về phía quả cầu ánh sáng mà tôi đã nhận ra. Ngay khi tôi biết đó là nhà của tôi, và khi tôi đi vào trong nó tôi đã không còn hình hài. Tôi chỉ có toàn bộ ý thức và năng lượng.

D: Cô cảm thấy đó là nhà của cô? (Vâng) Và đó là nơi cô cảm thấy thoải mái? (Vâng) Chà, vậy là tốt. Không có cơ thể có cảm thấy lạ không?

S: Không. Cảm thấy bình thường.

D: Cô đã ở đó lâu chưa, hay cô có biết là cô đã ở đó lâu chưa?

S: Tôi không biết, nhưng tôi nhận ra nó. Đó là con người của tôi.

D: Có những thực thể khác, những sinh vật khác ở cùng với cô không?

S: Có, nhưng khi ta đã ở đó thì ta sẽ không khác biệt. Nó giống như ta là một thực thể. Khi tôi ra khỏi Mặt trời, hoặc rút ra khỏi quả cầu năng lượng và ánh sáng này, thì tôi trở nên khác biệt. Và có những thực thể khác. Khi họ rút ra, họ trở nên tách biệt. Khi họ đi vào, họ chỉ là một.

D: Vậy đó là cảm giác thoải mái khi trở thành một phần của một thứ gì đó? (Vâng) Và sau đó ta có thể rút ra một lần nữa.

S: Vâng, nếu tôi muốn, tôi có thể rút ra lần nữa.

D: Cô có một cái tên cho nơi này không?

S: Tôi không có tên cho nó.

D: Chúng tôi thích đặt tên và dán nhãn cho mọi thứ. Nhưng cô có ở đó lâu không?

Thật khó để nghĩ ra câu hỏi cho một thứ gì đó quá xa lạ.

S: Tôi có thể ở đây trong một thời gian dài. Nếu ở đó, không có khả năng tôi muốn ra ngoài lần nữa. Nhưng tôi có thể.

D: Nhưng cô không thể luôn luôn ở một nơi, đúng không?

S: Tôi có thể. Tôi không biết tại sao tôi lại đi ra, nhưng đôi khi chúng tôi cũng đi như vậy.

Tôi đang cố gắng nghĩ cách để di chuyển cô ấy, bởi vì dường như không có tác dụng. Cô ấy có thể bằng lòng để ở đó vô thời hạn.

D: Và cô có thể ra ngoài và quay lại lần nữa? (Vâng) Và khi cô ra ngoài thì cô tách thành các thực thể riêng lẻ khác nhau? (Đúng) Được rồi. Để xem cô đi đâu khi ra ngoài. Hãy cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi cô ra ngoài và trở thành một thực thể riêng lẻ.

S: Không thoải mái. Nó rất khó chịu. Là ... thể chất đó ... cảm giác thật khó chịu.

D: Ý cô là khi cô rời khỏi ánh sáng, cô trở thành vật chất như một thực thể?

S: Về mặt vật chất như một thực thể. Nhưng nó khác hơn nhiều. Không là một phần của toàn bộ sẽ là điều rất, rất đáng lo ngại. Rất lạnh. Rất nặng. Và rất đơn độc.

D: Vậy cô tách biệt, và là một phần của mọi thứ? Điều đó có đúng không?

S: Ta không phải là một phần của nó. Ta là nó.

D: Cô là nó.

S: Không giống như là, ta là một nhóm, đi vào trong một cái. Ta chỉ là nó. Không có sự tách biệt. Không khác nhau. Chỉ có sự khác biệt khi ta đi ra ngoài. Đó là khi ta tách ra khỏi nhau, và ta trở thành "chúng ta" và "họ" hoặc nhiều, hoặc ... một ranh giới.

D: Ý cô là gì?

S: Bởi vì ta có hình dạng, nên có giới hạn xung quanh. Và bởi vì hình dạng đó, nó giúp ta không bị tách biệt.

D: Tôi đang cố gắng hiểu. Tại sao ta chọn một hình dạng?

S: Tôi nghĩ đó là để phục vụ những người ta chọn. Tôi nghĩ rằng đó là một số hình dạng phục vụ và hy sinh mà chúng ta chọn... để giúp đỡ ....

D: Để giúp ai?

S: Để giúp những người khác có thể không biết cách để trở lại.

D: Có phải mọi người đến từ cùng một nơi không?

S: Tôi nghĩ vậy. Nếu tôi đang tiếp cận nó, tôi có thể trả lời tốt hơn. Vâng, nếu tôi đi vào trong nó. Nhưng khi tôi bước ra khỏi và ở bên ngoài, có quá nhiều khác biệt để biết về mọi thứ.

D: Ý cô là cô mất một số thông tin hoặc kiến thức?

S: Vâng, tôi nghĩ vậy. Giống như khi tôi đến gần, tôi biết, tôi chắc chắn, tôi đang ở đó. Nhưng khi tôi rời xa nó, tôi sẽ mất đi một phần. Vậy mà tôi chọn cách ra đi.

D: Nhưng cô có nghĩ rằng tất cả các thực thể riêng lẻ này đều đến từ một nơi không?

S: Đó là nơi duy nhất tôi biết.

D: Nơi duy nhất cô quen thuộc. (Vâng) Tôi tò mò không biết có những nơi khác như vậy không.

S: Tôi có cảm giác là chỉ có một nơi.

D: Và sau đó mọi người đi ra ngoài và trở lại như một cá nhân. (Vâng) Chúng quay trở lại theo chu kỳ, theo khoảng thời gian hay cái gì?

S: Vâng. Không phải là tất cả cùng một lúc. Là ngẫu nhiên, khi một thứ gì đó đã hoàn thành, hoặc khi ta cần nạp năng lượng.

D: Ý cô là ta phải quay lại theo chu kỳ để có năng lượng? (Vâng) Nếu không quay lại, điều gì sẽ xảy ra?

S: Không phải là chúng tôi có quay về hay không. Chúng tôi phải quay về nhà. Ta quay trở lại. Ta được tiếp thêm năng lượng để có thể tiếp tục. Và ta sẽ không bao giờ không quay trở lại.

D: Vậy cô đã quay trở lại.

S: Vâng. Đôi khi ta sẽ ở lại lâu hơn. Và đôi khi ít hơn.

D: Nhưng đó luôn là nơi mà cuối cùng cô sẽ quay lại? (Đúng) Chà, cô sẽ đi đâu khi rời xa ánh sáng này?

S: Tôi đoán là tôi đi đến các hành tinh. Trái Đất, cũng như những nơi khác.

D: Cô có thể mô tả ý cô không? Những nơi khác mà cô đến là ở đâu?

Công trình xây dựng, tiếng tán đinh và tiếng ồn của các thiết bị nặng trên đường phố đang ngày càng rất lớn và làm tôi mất tập trung. Tuy nhiên, nó dường như không làm Shirley bận tâm chút nào.

S: Những nơi khác biệt. Không có nhiều màu như Trái Đất. Có các hình thức khác nhau - không phải của vật liệu.

D: Ý cô là gì?

S: Không có thảm thực vật. Không có gì có màu sắc. Không có hoa, không có chim. Tàn cuộc. Màu đỏ. Màu đỏ tổng hợp. Đất sét.

D: Chúng có vật chất xung quanh, như núi hay bụi bẩn hay bất cứ thứ gì không?

S: Có những ngọn núi, nhưng chúng trông rất khác ở đó. Chúng nhọn, rất thẳng hàng và sắc nét.

D: Làm thế nào để cô biết nơi để đi khi đi ra ngoài đến những nơi khác nhau?

S: Khi tôi di chuyển, có một thứ gì đó trong tôi nói rằng ... tôi được gửi đi. Tôi được cử đến để giúp chủ nhà.

D: Làm thế nào để cô biết cô phải đi đâu?

S: Ý thức gửi cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết vậy.

D: Ý cô là, ánh sáng lớn mà từ đó cô đã rời đi? Ý thức? Cô gọi là vậy đúng không? (Vâng) Nó gửi cho cô, nói cho cô biết cô phải đi đâu?

S: Vâng. Nó giống như thần giao cách cảm hơn. Nó giống như, tôi chỉ biết vậy. Tôi là một phần của toàn bộ, vì vậy tôi biết phải đi đâu. Và khi tôi rời khỏi nó, tôi trở thành một sinh vật ánh sáng.

D: Cô đang tách biệt tại thời điểm đó. Và dường như theo bản năng cô biết mình phải đi đâu? (Vâng) Và khi cô đến đó, điều gì sẽ xảy ra?

S: Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một dạng giống như mọi hình thức ở bất cứ nơi nào tôi đến. Và tôi giúp đỡ khi cần thiết.

D: Vậy các hình dạng có thể khác nhau ở nơi mà cô đến. (Vâng) Làm thế nào cô trở thành những hình dạng này?

S: Tôi nghĩ tôi chỉ nghĩ.

D: Tôi đoán tôi đang nghĩ đến tâm hồn và linh hồn và cách chúng nhập vào một hình dạng. Nó có giống vậy không?

S: Tôi nghĩ về hình dạng, và tôi ở đó.

D: Tôi đang nghĩ về Trái đất.

S: Ý bà là như thể tôi được sinh ra. (Đúng) Tôi không thấy mình được sinh ra. Trên Trái đất ... để tôi nghĩ xem, nếu tôi đến Trái đất.

D: Bởi vì Trái đất là những gì tôi quen thuộc. Tôi biết rằng có những người khác có thể có hình dạng khác nhau.

S: Tôi đã đi đến một nơi khác.

D: Chúng ta có thể quay lại vấn đề đó sau. Tôi muốn làm rõ phần này, nếu có thể. Nếu cô đến Trái đất, điều đó sẽ xảy ra như thế nào?

S: Tôi nghĩ về việc đi đến Trái đất, đôi khi tôi có thể được sinh ra. Nhưng tôi không cần phải như vậy.

D: Tôi đang nghĩ đến tâm hồn hay linh hồn, bất cứ thứ gì mà cô gọi là mình, nhập vào một đứa trẻ khi nó được sinh ra.

S: Tôi không cần phải làm theo cách đó.

D: Cô sẽ làm như thế nào nếu làm theo cách khác?

S: Tôi sẽ chỉ cần đi vào một cái gì đó.

D: Nhưng không phải hình dạng đó đã có một linh hồn bên trong?

S: Không phải nếu tôi đi vào. Không phải khi tôi đi vào. Nhưng rất hiếm khi, trên Trái đất, chúng ta làm điều đó.

D: Bởi vì tôi đã được kể rằng một linh hồn được chỉ định cho mỗi hình dạng?

S: Đôi khi ta bỏ trống. Đôi khi một linh hồn - theo một thỏa thuận - họ rời đi. Và tôi có thể vào.

Điều này nghe có vẻ giống như một "bước vào". Chúng được mô tả trong Between Death and Life (Giữa cái chết và sự sống). Thông thường, một linh hồn khác sẽ trao đổi vị trí với linh hồn hiện đang chiếm giữ cơ thể, nếu linh hồn đó có nhiều khả năng hơn. Đó là một thay thế được chấp nhận như là tự tử.

D: Cô gọi mình là một tinh thần hay linh hồn?

S: Tôi không phải là một tinh thần (spirit). Tôi là một linh hồn (soul).

D: Cô định nghĩa bản thân như thế nào, với tư cách là một linh hồn? Tôi biết đôi khi ngôn ngữ không phù hợp.

S: Vâng, bởi vì tôi không sử dụng ngôn ngữ. Suy nghĩ. Tôi chỉ nghĩ. Đó là ý thức. Và tôi ý thức, mọi thứ có thể xảy ra rất nhanh.

D: Vậy cô có coi mình là một linh hồn như một mảnh ý thức không?

S: Tôi là ý thức.

D: Cô là ý thức, nhưng cũng là một cá nhân.

S: Trên Trái đất, ở những nơi khác, nhưng khi về nhà, tôi chỉ là một thể.

D: Khi đến Trái đất, cô nhập vào một hình dạng khi nó được sinh ra là một đứa trẻ?

S: Khi chúng tôi đến Trái đất, và tôi đi vào một đứa trẻ, và tôi không đi vào bất kỳ đứa trẻ nào. Tôi đi đến nơi tôi cần. Tôi có thể nhìn thấy một linh hồn trong đứa bé mà tôi đến. Và tôi nghĩ rằng tôi tham gia vào linh hồn đó.

D: Vậy nó khác với những linh hồn hay tinh thần khác phải không? Ý cô là vậy đúng không? (Vâng) Họ được giao cho một linh hồn, còn cô làm theo cách khác?

S: Tôi nghĩ vậy, bởi vì tôi không thấy tôi được sinh ra. Tôi thấy tôi đang phải lựa chọn. Và đó là một thỏa thuận.

D: Với linh hồn đã ở đó?

S: Vâng. Có thể có một tình huống như vậy.

D: Và cô có thể làm điều này bất cứ lúc nào trong vòng đời của hình dạng đó?

S: Tôi làm điều đó và ở lại với nó suốt thời gian qua. Và sau đó tôi rời đi. Nhưng tôi có thể làm điều đó trong bất kỳ giai đoạn nào.

D: Ý tôi là vậy. Không nhất thiết là một đứa bé? Cô có thể nhập vào bất kỳ giai đoạn nào? (Vâng) Miễn là nó phù hợp với linh hồn đã ở đó? (Vâng) Và ý thức là thứ theo bản năng cho cô biết cô phải đi đâu tiếp theo? (Vâng) Và cô nói khi cô đi đến những nơi khác, hành tinh khác hoặc cõi khác, nó sẽ được thực hiện theo cách khác?

S: Tôi nghĩ tôi đi vào như hình dạng một người trưởng thành. Tôi nhìn thấy hình dạng và tôi chỉ trở thành nó. Nhưng đã có một hình dạng.

D: Vậy không có phiên bản nhỏ hơn, như trẻ sơ sinh. Đều là những người trưởng thành, hình dạng trưởng thành?

S: Khi tôi bước vào giai đoạn đó. Ít nhất là ở nơi này.

D: Tôi cứ nghĩ về thể chất, nhưng nó có thể không phải như vậy.

S: Đó là một cổng vào vật chất. Khi tôi nói, tôi là một cá nhân khi tôi rời khỏi khối ý thức năng lượng, tôi là một dạng của thứ gì đó bên ngoài ý thức năng lượng đó. Tôi có thể không phải là một hình dạng như những gì sẽ xảy ra. Vậy, tôi vẫn là ý thức năng lượng, nhưng tôi có một hình dạng mà không thể diễn tả được.

D: Và cô có một ý thức, một nhân cách để nghĩ, phải không?

S: Tôi được bảo vậy, vâng, như là ý thức.

D: Vậy, theo cách đó, cô có một cá tính riêng, mặc dù cô là năng lượng. Đó có phải là ý của cô không?

S: Vâng. Và tôi phục vụ.

D: Những nơi mà cô đến, nơi cô nghĩ về một cơ thể, đó có phải là cách mà các thực thể khác ở nơi đó cũng tạo ra cơ thể không? (Đúng)

Bây giờ ngoài tiếng ồn của công trình xây dựng, một số trẻ em bắt đầu một cuộc biểu diễn trên đường phố bên dưới với tiếng hò hét, ca hát và đánh trống, vì chúng tôi đang ở gần một số trường học. Một lần nữa, nó dường như không làm Shirley bận tâm.

D: Tôi đang hỏi rất nhiều câu hỏi bởi vì tôi đang cố gắng hiểu những khái niệm khó. Vậy, ở những nơi đó, mọi người hoặc các thực thể không phải trải qua một quá trình phát triển. Họ chỉ tạo ra hình dạng họ muốn bằng cách nghĩ về nó. Đúng không? (Vâng) Vì vậy, có rất nhiều cách làm việc khác ngoài những gì chúng ta biết trên Trái đất. (Vâng) Đó là lý do tại sao tôi hơi khó hiểu. Nhưng nếu cô đưa cơ thể vào sự tồn tại bằng cách nghĩ về nó, thì nó sẽ không chết, phải không?

S: Tôi không bao giờ chết. Thân thể của bất cứ người nào mà tôi đi vào sẽ chết, rồi chúng tôi chia lìa. Và tâm hồn họ đi theo con đường riêng của họ. Và tôi quay trở lại.

D: Vậy, mỗi khi cô làm như vậy, cô luôn ở cùng một linh hồn khác trong cơ thể?

S: Vâng, tôi nghĩ vậy.

D: Cô không bao giờ ở trong cơ thể của chính mình. Nghe có vẻ khác biệt. Đó không phải là cách chúng ta thường nghĩ về linh hồn và tinh thần.

S: Tôi là ý thức.

D: Nhưng ý cô là có một linh hồn khác trong những cơ thể này, hình dạng vật chất, ngay cả khi cô nghĩ nó đi vào sự tồn tại? (Vâng) Và sau đó cô kết hợp với điều đó.

S: Tôi không kết hợp.

D: Làm thế nào để cô làm điều đó? Tham gia với nó? Đó sẽ là sự kết hợp.

S: Tôi không trở thành một với nó. Tôi phục vụ nó. Và sau đó tôi về nhà.

D: Điều đó không khiến cô giống một người quan sát hơn sao? Tôi có lẽ không sử dụng đúng thuật ngữ.

S: Tôi không phải là người quan sát.

D: Cô nói rằng cô phục vụ linh hồn, nhưng cô là một ý thức. Cô có thể giúp tôi hiểu được điều đó không?

S: Người đang nằm đây cũng rất khó hiểu.

D: Chỉ cần để thông tin chảy qua, và chúng ta có thể sắp xếp nó sau. Bằng cách này cả hai chúng ta có thể hiểu nó. Cô đã nói rằng cô không phải là người quan sát. Nếu cô phục vụ linh hồn trong cơ thể, cô không phải là linh hồn đang có kinh nghiệm.

S: Có thể là, tôi nhập vào linh hồn, và tôi là ý thức thuần túy. Tôi có một linh hồn, nhưng tôi không phải là linh hồn của tôi. Tôi bây giờ là ý thức thuần túy. Một năng lượng. Tôi đã ở đó đủ lâu để rằng đó là nhà của tôi. Tôi giúp đỡ các hành tinh. Tôi đến một số nơi nhất định mà tôi cần, và tôi giúp đỡ các sinh vật trên hành tinh. Và khi tôi đi vào chúng, đó là nơi tôi cần vào lúc tôi cần. Khi tôi đi vào linh hồn, một đứa bé, ý thức của tôi chiếm ưu thế. Tôi đè ý thức đó lên cho đến khi tôi không cần nữa.

D: Điều này có thể xảy ra trước khi cơ thể thực sự chết, mà cô không còn cần nữa?

S: Vâng. Nhưng thường thì không.

D: Chà, nếu có một linh hồn khác được gán cho cơ thể đó, và cô đang ít nhiều giúp đỡ linh hồn đó, điều đó có nghĩa là cô không tạo nghiệp cho mình.

S: Tôi có thể tạo nghiệp. Tôi không cần phải làm vậy. Nhưng đôi khi tôi có thể quên quá nhiều và có thể tạo nghiệp. Và rồi phần nào đó, tôi mất dấu về nhà của mình, cho đến khi tôi nhớ ra. Đó là những lần tôi dành thời gian đi lâu hơn. Vậy thì tôi có thể được sinh ra theo một cách khác. Nhưng khi tôi nhớ ra, thì tôi về nhà. Tôi không bao giờ, không bao giờ quên. Nhưng đôi khi nếu tôi có một số nghiệp nặng, tôi phải giải quyết nó trước khi tôi nhớ ra.

D: Lúc đó cô là linh hồn chiếm ưu thế trong cơ thể, thay vì là người giúp đỡ? (Vâng) Cô có thể chuyển đổi qua lại? (Vâng) Cô có thể giúp đỡ linh hồn hoặc nếu cô tạo nghiệp thì cô trở thành linh hồn phải trải nghiệm nó. Có phải vậy không? (Vâng) Tôi đoán chúng ta luôn nghĩ đến sự chiếm hữu, nhưng nghe có vẻ không phải như vậy.

S: Không. Không, đó luôn là sự lựa chọn, và nó chỉ là khi tôi cần.

D: Nhưng đôi khi ta bị mắc kẹt, có thể nói như vậy, và phải là người chiếm ưu thế trong cơ thể cho đến khi ta giải quyết được. (Vâng) Và sau đó ta có thể về nhà, hoặc chuyển đổi qua lại?

S: Tôi về nhà. Sẽ không ... đôi khi tôi sẽ quên.

D: Vậy thì phần lớn những gì cô đã làm là để giúp đỡ, thay vì sống một cuộc sống vật chất. Đó có phải là ý cô không? (Vâng) Vì vậy, ngay cả trên các hành tinh khác, không gian khác, cô đã cố gắng giúp đỡ. (Vâng) Nhưng tại thời điểm này khi cô đang ở trong cơ thể của Shirley, cô là người trợ giúp hay là linh hồn chiếm ưu thế?

S: Tôi sẽ vào xem. (Tạm dừng) Tôi là linh hồn chiếm ưu thế.

D: Trong kiếp này. (Vâng) Đây có phải là lý do tại sao - trong tâm trí tỉnh táo của cô ấy - cô ấy cảm thấy bị ngắt kết nối trong cuộc sống này? (Vâng) Cô ấy cứ mãi nói rằng cô ấy muốn về nhà. Cô ấy biết mình không thuộc về nơi này. (Vâng) Vì cô ấy kết nối với cô nhiều hơn người bình thường? (Vâng) Điều đó hợp lý, phải không?

Điều này giống với những trường hợp khác trong cuốn sách này, khi mọi người khao khát được về nhà, nhưng không biết "nhà" ở đâu. Trong hầu hết các trường hợp khi họ trở về nhà, đó là một hành tinh vật chất kỳ lạ. Trường hợp này với Shirley dường như cho thấy một khao khát quê hương thậm chí còn sâu xa hơn cả hành tinh vật lý hoặc vật chủ ban đầu. Những đối tượng khác này thường cảm thấy họ là một phần của nơi họ thấy mình ở, và họ cũng rất do dự khi rời đi. Tuy nhiên, Shirley nghe thậm chí còn cơ bản và cần thiết hơn. Có thể ký ức từ một phần trong tâm trí nguyên thủy của chúng ta tồn tại trước khi tạo ra thế giới vật chất, đã là một phần của chúng ta mãi mãi.

D: Có thể nói, tại sao cô lại bị mắc kẹt trong cơ thể này, và trở thành linh hồn chiếm ưu thế? (Tạm dừng) Cô đã tạo nghiệp, tôi đoán vậy, nếu không cô sẽ không trở thành linh hồn chiếm ưu thế, phải không?

S: Cái tôi. Tôi đã lạm dụng một số quyền lực.

D: Kể cho tôi nghe về nó.

S: Tôi đã tạo ra những thứ giả dối.

D: Cô nói rằng cô có thể nghĩ mọi thứ thành tồn tại?

S: Không. Khi tôi đến từ trung tâm của mình, tôi có thể suy nghĩ về sự tồn tại. Nhưng tôi không thể nghĩ mọi thứ tồn tại.

D: Nhưng cô nói, tại một thời điểm khác, cô đã tạo ra những thứ giả tạo?

S: Tôi đã thử nghiệm trên động vật. Tôi đã biến chúng thành nhiều dạng khác nhau.

D: Đây có phải là kiếp bạn đang sống vào thời điểm đó không? (Vâng) Tại sao cô làm điều đó?

S: Bởi vì tôi muốn tạo ra một cái gì đó. Và tôi có khả năng.

D: Là một thực thể vật lý, cô đang làm những điều này? (Vâng) Tôi đoán tôi đang nghĩ đến một nhà khoa học hay gì đó? (Vâng) Cô chỉ làm vì tò mò hay sao?

S: Là để xem nó có hoạt động không.

D: Có phải những người khác đang làm điều tương tự không?

S: Vâng. Nhưng tôi là một trong những người đứng đầu. Nó không đúng về mặt đạo đức.

D: Nhưng cô đã nói, tạo ra những điều sai lầm.

S: Con người và động vật. Thử nghiệm trên các loài động vật khác nhau. Tạo các bộ phận cơ thể. Về mặt phẫu thuật và di truyền.

D: Liệu những sinh vật kỳ lạ này có sống không? (Có) Nơi cô đang làm việc này, nó có tên không?

S: Atlantis. Nó không ở đây, nó ở đâu đó gần đây.

D: Chỉ vì tò mò muốn xem liệu nó có thể được thực hiện hay không.

S: Vâng, nó đến từ cái tôi.

D: Cô đã làm gì với những sinh vật này sau khi chúng được tạo ra?

S: Để họ đi.

D: Họ có thể tự tái tạo không? Họ có thể sinh sản không?

S: Một số có thể. Một số không thể. Tôi đã đến với một linh hồn khác. Linh hồn là một nhà khoa học. Linh hồn có bản ngã. Rất nhiều cái tôi. Và tôi bị lạc vào bản ngã.

D: Cô cũng đã tham gia vào quá nhiều, và vì vậy nó đã trở thành nghiệp của cô. (Vâng) Nhưng chẳng phải khi đó mọi người đã làm nhiều điều không đúng, vì tò mò?

S: Vâng. Nhưng bởi vì tôi bị cuốn vào cái tôi, cái tôi có ý thức của tôi đã bị sử dụng sai. Tôi có quyền lực.

D: Và rồi ít nhiều cô bị cuốn vào vòng quay của việc phải quay trở lại và trả nghiệp. (Vâng) Và điều đó khiến cô bị mắc kẹt vào vật chất trên cõi Trái đất của con người? (Vâng) Vậy cô có đã và đang trả lại những điều này chưa?

S: Tôi đã trả rồi.

D: Đó là một món nợ lớn, nhưng cô có nghĩ rằng cô gần như đã hoàn thành nghiệp của mình không? (Có) Vậy, có lẽ sẽ không còn lâu nữa, cô có thể về nhà. Nhưng tại thời điểm này, cô phải ở lại với Shirley, với cơ thể này? (Đúng) Điều này có nghĩa là Shirley có rất nhiều kiến thức và thông tin chưa được khai thác mà cô ấy thậm chí không biết là cô ấy có. (Vâng) Nếu cô ấy muốn sử dụng trong kiếp này, liệu cô ấy có thể khai thác sức mạnh và thông tin đó không?

S: Một chút.

Sau đó, tôi tiếp tục nói chuyện với phần này của cô ấy (tôi không biết liệu tôi có đang nói với tiềm thức của cô ấy hay không) về những câu hỏi mà cô ấy đã viết ra trước phiên làm việc. Phần này của cô ấy rất phù hợp với cô ấy, nó có thể cho cô ấy những lời khuyên quan trọng để giúp cô ấy hiểu các sự kiện trong cuộc sống của mình. Một điều đặc biệt mà cô ấy đã hỏi là mối quan hệ sâu sắc và gần gũi của cô ấy với động vật. Cô ấy có thể giao tiếp tâm lý với chúng. Tôi đã nghĩ câu trả lời sẽ liên quan đến cuộc sống ở Atlantis, nơi cô ấy đã lạm dụng động vật ở mức độ nghiêm trọng. Tôi đã đúng, bởi vì nó nói rằng cô ấy bây giờ đã tiến hóa đến mức mà cô ấy đã trở thành một với động vật, theo một cách tích cực.

Shirley đã có một trải nghiệm kỳ lạ vài năm trước mà cô ấy muốn tôi hỏi. Trong một lần tái sinh, cô thấy mình đang sống cuộc sống như người ngoài trái đất trong cơ thể bò sát. Đôi khi trong khi thư giãn trong quá trình tái sinh, đối tượng sẽ có những trải nghiệm ấn tượng, thường vượt ra ngoài việc hồi tưởng lại trải nghiệm tái sinh, và mang lại những cảnh trong cuộc sống trong quá khứ. Cô muốn tìm thêm thông tin về điều này.

D: Một lần khi cô ấy đang tái sinh, cô ấy đã đi đến một trải nghiệm nơi cô ấy sống dưới dạng bò sát. Cô ấy muốn biết, đó có phải là một ký ức thực sự, hay chuyện gì đang xảy ra?

S: Vâng, đó là một ký ức thực sự. Không phải là cô ấy đã từng là ai. Mà là tôi đã từng là ai. Và thực sự tôi không tách biệt với cô ấy, nhưng tôi có.

Tôi lại bối rối. Toàn bộ phiên này đưa ra những thông tin mà tôi chưa từng gặp trước đây.

D: Cô nói bây giờ cô là linh hồn chiếm ưu thế với cái tên Shirley. (Vâng) Cô và cô ấy đã luôn bên nhau, như những linh hồn? (Vâng) Mỗi cuộc đời cô đã sống, cô ấy cũng đã sống? (Vâng) Và đôi khi cô ấy là người chiếm ưu thế, và đôi khi cô chiếm ưu thế?

S: Cô ấy là linh hồn chiếm ưu thế, nhưng tôi bắt đầu trở thành linh hồn chiếm ưu thế.

D: Nhưng các cô đã luôn ở bên nhau, và cô đã giúp đỡ cô ấy trong suốt thời gian qua. (Đúng) Nhưng còn quãng đời cô ấy sống ở một nơi khác trong hình dạng bò sát thì sao?

S: Đó là một ký ức mà tôi đã có. Vì tôi đã ở trong linh hồn cô ấy như một phần của cô ấy, nhưng vẫn chưa tách rời, và vẫn chưa giống nhau - không có từ nào dùng được- tôi đến trong ký ức của mình. Và khi cô ấy được tái sinh, cô ấy đã thấy mình như vậy.

D: Đó là phần khó, tôi đang cố gắng tách biệt hai điều này, bởi vì chúng ta đã quá quen với việc suy nghĩ theo nghĩa vật lý của mình.

S: Đó là những rào cản.

Sau khi hỏi thêm các câu hỏi liên quan đến tình trạng thể chất của Shirley, tôi đề nghị phần bất thường đó của cô ấy rút ra và đưa cô ấy trở lại hoàn toàn tỉnh táo. Không cần phải nói rằng tôi đã rất bối rối trước thông tin mới này, và biết rằng sẽ mất thời gian để tìm hiểu. Tôi cũng tự hỏi Shirley sẽ thấy khó hiểu thế nào sau khi cô ấy nghe đoạn băng.

Kể từ phiên này, tôi đã có những trải nghiệm tương tự với một người đàn ông vào năm 2001. Anh ta cũng trở về tiền kiếp với ánh sáng rực rỡ, thoải mái đến mức anh ta muốn ở lại đó. Anh ta bày tỏ cảm giác vô cùng cô đơn và xa cách khi phải rời xa nó và hóa thân để tiếp tục hành trình khám phá tâm hồn.

Chúng tôi đã liên hệ với những gì vậy? Nguồn? Ý thức vũ trụ? Phần linh hồn bị phân mảnh? Nguồn thần?

Chúng ta càng có nhiều câu hỏi thì càng có nhiều hơn những câu hỏi được đưa ra. Nó dường như không bao giờ kết thúc. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ hiểu hết được, và sẽ luôn có những khái niệm phức tạp hơn ngoài tầm với của chúng ta. Tuy nhiên, đối với tôi và sự tò mò vô độ của tôi đó là sự phấn khích của cuộc tìm kiếm và cuộc phiêu lưu khám phá những điều chưa biết. Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Thông tin về tác giả

Dolores Cannon là một nhà nghiên cứu tâm linh và thôi miên hồi quy, người ghi lại các kiến thức về "Mất tích", sinh năm 1931 tại St. Louis, Missouri. Cô sống và học tập ở Missouri cho đến khi kết hôn vào năm 1951 với một lính Hải quân. Cô đã dành 20 năm tiếp theo để đi khắp nơi trên thế giới với tư cách là một người vợ Hải quân điển hình và nuôi nấng gia đình.

Năm 1968, cô lần đầu tiên tiếp xúc với luân hồi thông qua thôi miên hồi quy khi chồng cô, một nhà thôi miên nghiệp dư, tình cờ gặp lại tiền kiếp khi làm việc với một phụ nữ có vấn đề về cân nặng. Vào thời điểm đó, chủ đề "tiền kiếp" là không chính thống và rất ít người thử nghiệm trong lĩnh vực này. Nó khiến cô rất thích thú, nhưng phải gạt sang một bên vì nhu cầu của cuộc sống gia đình được ưu tiên hơn.

Năm 1970, chồng cô giải ngũ vì trở thành một cựu binh tàn tật, họ nghỉ hưu ở vùng đồi Arkansas. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp viết văn của mình và bắt đầu bán các bài báo của mình cho các tạp chí và tờ báo khác nhau. Khi các con của cô bắt đầu cuộc sống riêng, niềm quan tâm của cô đối với thôi miên hồi quy và luân hồi đã được đánh thức. Cô ấy đã nghiên cứu các phương pháp thôi miên khác nhau và do đó đã phát triển kỹ thuật độc đáo của riêng mình để giúp cô ấy thu thập thông tin hiệu quả nhất từ các đối tượng nghiên cứu. Kể từ năm 1979, cô đã thu hồi và lập danh mục thông tin thu được từ hàng trăm tình nguyện viên. Năm 1986, cô mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực UFO. Cô đã thực hiện các nghiên cứu tại chỗ về các vụ hạ cánh nghi ngờ là UFO, và đã nghiên cứu các Vòng tròn ngũ cốc ở Anh. Phần lớn công việc của cô trong lĩnh vực này là thu thập bằng chứng từ những người bị tình nghi bắt cóc thông qua thôi miên.

Các cuốn sách đã xuất bản của cô bao gồm: Trò chuyện với Nostradamus Tập I, II, III - Chúa Giêsu và các nhà Essenes - Họ đi cùng Chúa Giêsu - Giữa cái chết và sự sống - Một linh hồn nhớ đến Hiroshima - Người giữ vườn - Di sản từ các vì sao - Truyền thuyết về Starcrash - Người giám hộ. Starcrash - Người giám hộ.

Một số cuốn sách của cô đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Dolores có bốn người con và mười bốn đứa cháu, giúp bà cân bằng vững chắc giữa thế giới "thực" của gia đình và thế giới "vô hình" trong công việc của bà.

Nếu bạn muốn trao đổi với Dolores về công việc của cô ấy, bạn có thể viết thư cho cô ấy theo địa chỉ sau. (Vui lòng gửi kèm một phong bì có dán tem địa chỉ riêng để cô ấy trả lời.) Bạn cũng có thể gửi thư qua Trang Web của chúng tôi.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

MỤC I LỢI ÍCH CỦA LIỆU PHÁP TIỀN KIẾP

Chương 1 SỰ KHỞI ĐẦU CỦA TÔI TRONG THÔI MIÊN

Chương 2 TRỊ LIỆU TIỀN KIẾP BÌNH THƯỜNG

MỤC II TRI THỨC CỔ ĐẠI VÀ NHỮNG NỀN VĂN MINH BỊ MẤT

Chương 3 NGƯỜI MÈO (MỘT NHÂN SƯ KHÁC BIỆT)

Chương 4 NỮ THẦN ISIS

Chương 5 THÀNH PHỐ ẨN TÀNG

Chương 6 ĐÀO THOÁT TỪ ATLANTIS

Chương 7 TRI THỨC CỔ ĐẠI

Chương 8 DI TẢN

MỤC III SINH MỆNH TIẾN HÓA VÀ NGHIỆP

Chương 9 CÓ CON TẠO NÊN NGHIỆP

Chương 10 KIẾP SỐNG TRONG THÂN THỂ PHI NHÂN LOẠI

Chương 11 NGƯỜI LẠ VỚI TRÁI ĐẤT

Chương 12 LÀM VIỆC SUỐT TRONG GIẤC NGỦ

Chương 13 NGƯỜI THỨ NHẤT CỦA BỘ BẢY

Chương 14 SINH MỆNH TIẾN BỘ

MỤC IV TRÍ GIẢ

Chương 15 NHỚ VỀ MỘT TRÍ GIẢ

Chương 16 TÌM KIẾM MỘT TRÍ GIẢ

MỤC V NHỮNG HÀNH TINH KHÁC

Chương 17 CUỘC SỐNG TRÊN NHỮNG HÀNH TINH KHÁC

Chương 18 HÀNH TINH VỚI MẶT TRỜI TÍM

MỤC VI NHỮNG CỔNG THỜI GIAN

Chương 19 NGƯỜI GIÁM HỘ CỔNG

Chương 20 NGƯỜI THỔ DÂN

Chương 21 CỔNG THỜI GIAN CHO SINH MỆNH TƯƠNG LAI (NHÀ DU HÀNH THỜI GIAN)

MỤC VII SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG VÀ SINH MỆNH NHÀ SÁNG TẠO

Chương 22 NHỮNG BÍ ẨN

Chương 23 SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG KHÁC

Chương 24 NẾU BẠN NGHĨ, BẠN SÁNG TẠO

Chương 25 MỘT SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG SÁNG TẠO

Chương 26 SINH MỆNH NHÀ SÁNG TẠO VỀ NHÀ

MỤC VIII BƯỚC KHỎI ĐÁY SÂU

Chương 27 NGƯỜI MƠ MƠ GIẤC MƠ

Chương 28 MỘT LỰA CHỌN KHÁC VỚI WALK-IN

Chương 29 LINH HỒN ĐA DIỆN

CHƯƠNG 30 TRÁI ĐẤT MỚI

Chương 31 KẾT

TRANG TÁC GIẢ

MỤC I
LỢI ÍCH CỦA LIỆU PHÁP TIỀN KIẾP

Chương 1
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA TÔI TRONG THÔI MIÊN

Những cuộc phiêu lưu của tôi trong lĩnh vực thôi miên đã dẫn đến mười hai cuốn sách không kể cuốn này. Tôi thường cảm thấy mình giống như các nhân vật trong “Star Trek”, những người đi đến nơi mà con người chưa từng đặt chân trước đó. Tôi đã đi qua không gian thời gian để khám phá lịch sử của quá khứ và những khả năng của tương lai. Tôi đã du hành đến các hành tinh và chiều kích chưa biết tới, cũng đã nói chuyện với nhiều loài được gọi là “ngoài hành tinh”. Tôi đã nhìn thấy những kỳ quan của nền văn minh bị mất và nhận được thông tin về sự ra đi của họ. Tất cả mọi thứ đã được thực hiện mà không cần sử dụng cỗ máy thời gian — thứ phổ biến trong khoa học viễn tưởng. Điều duy nhất cần thiết cho công việc phiêu lưu này là sử dụng tâm trí con người. Tất cả mọi thứ đã biết và chưa biết đều ẩn trong những khoảng trống của tiềm thức nơi nó chờ được khám phá. Đây là công việc và đam mê của tôi. Tôi tự coi mình là phóng viên, nhà điều tra, nhà nghiên cứu về “tri thức bị mất”, dù phần lớn công việc của tôi là thôi miên hồi quy tiền kiếp. Tôi xem xét công việc của mình như là đối phó với điều chưa biết, bởi vì tôi đã phát hiện ra một phương pháp hay kỹ thuật thôi miên mà theo đó có thể thăm dò và khảo sát các thế giới của sự bí ẩn chưa được khám phá.

Ngay sau khi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này, tôi nhận thấy rằng công việc của mình đã chuyển từ bình phàm vào trong “tri thức bị mất” — gọi như thế là vì tôi thấy nó đang khám phá thông tin đã bị lãng quên, chôn vùi hoặc ngay từ đầu chưa từng được biết qua. Chúng ta đang bước vào một thế giới mới, một chiều kích mới mà thông tin này sẽ được áp dụng và thấu đáo. Nó đã bị chôn vùi hay lạc mất, hoặc bị giữ lại vì những lý do xác định. Nhiều nền văn minh bị mất đã dùng sức mạnh của mình mà không thấu đáo những gì họ làm, vì vậy tri thức đã bị lấy đi. Có lẽ đã đến lúc những năng lực, sức mạnh và kiến thức này xuất hiện trở lại, được áp dụng và thấu đáo trong thời đại của chúng ta.

Tất nhiên, mục tiêu chủ yếu trong công việc của tôi là trị liệu và giúp mọi người giải quyết hoặc bình phục từ các vấn đề của họ. Nhưng phần thú vị và thỏa mãn nhất trong công việc này — lớp kem trên mặt bánh, huê lợi — là khám phá lịch sử. Mang thông tin và những lý thuyết mới trở lại thời đại chúng ta. Nó thực sự giống như khám phá kho báu. Họ nói không có gì thực sự là mới. Chúng ta chỉ đang thu hồi kiến thức mà chúng ta đã từng trải qua trong kiếp sống khác mà bị lãng quên qua năm tháng. Tuy thế, trong công việc của mình, tôi phát hiện ra nó chưa từng thực sự bị lãng quên, bởi vì nó đã được lưu trữ trong các ngân hàng máy tính của tâm trí tiềm thức. Nó chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp để được mang ra lần nữa. Đây là điều tôi đã cố làm thông qua công việc thôi miên.

Tôi không ngừng diễn thuyết khắp nơi trên thế giới về chủ đề trong sách của mình. Tôi luôn bắt đầu bài giảng bằng một tiểu sử cá nhân nho nhỏ để khán thính giả hiểu được cách thức mà tôi thu thập thông tin. Tôi từng bị cáo buộc là đã biên soạn nên những ca trong sách, cũng như là một nhà văn khoa học viễn tưởng tuyệt vời. Đối với tôi, sáng tạo nên những tài liệu mà tôi đã viết ra sẽ là một thành công vĩ đại hơn việc chỉ đơn giản là báo cáo lại những chuyện xảy ra trong lúc thôi miên sâu. Tôi đã thực sự khám phá ra một cách để mở chiếc hộp Pandora mà người ta thường nói. Tư liệu tiếp tục tràn ra từ tâm trí tiềm thức của thân chủ. Tất cả những gì tôi phải làm là sắp xếp và đưa nó vào trong sách. Và đó không phải là một phần việc nhỏ.

Căn nguyên của tôi trong thôi miên là phải trở về những năm 60, tôi đã tham gia vào lĩnh vực này trong khoảng bốn mươi năm. Trong những ngày đầu của công việc, quá trình cảm ứng vô cùng mất thời gian và tẻ nhạt. Nó liên quan đến cái mà tôi gọi là “nhìn vào vật chói sáng “, nơi có vật gì đó lủng lẳng hoặc lúc lắc phía trước đối tượng trong khi nhà thôi miên tiến hành cảm ứng. Quá trình này kéo dài, dong dài để tất cả các bộ phận của cơ thể được thư giãn. Sau đó có nhiều bài kiểm tra được chuẩn bị để đánh giá mức độ của trạng thái nhập thần trước khi nhà thôi miên có thể tiến hành. Một số trình tự này ngày nay vẫn đang được sử dụng và giảng dạy, mặc dù hầu hết chúng sẽ được nhìn thấy trong phim ảnh hoặc trên truyền hình cho hiệu ứng sân khấu. Phần lớn các nhà thôi miên đã tiến triển đến các phương pháp nhanh hơn nhiều. Bằng quá trình loại bỏ những phần cảm ứng tốn thời gian và không cần thiết, tôi đã phát triển ra kỹ thuật của riêng mình. Kỹ thuật hiện đại liên quan đến việc sử dụng giọng nói, hình ảnh và hình dung.

Lần đầu tiên tôi bắt đầu dính dáng vào luân hồi và hồi quy tiền kiếp là ở năm 1968. Chồng tôi, Johnny, là hải quân Hoa Kỳ đã hoạt động hơn hai mươi năm, vừa trở về từ nghĩa vụ ở Việt Nam. Chúng tôi đóng chốt tại Texas và cố gắng đưa cuộc sống của mình trở lại bình thường sau bốn năm chia cách vì chiến sự. Chồng tôi (là nhà thôi miên chính) và tôi làm việc với một phụ nữ trẻ đang gặp vấn đề rối loạn ăn uống tâm thần. Cô bị thừa cân và có vấn đề về thận, vì vậy bác sĩ gợi ý có lẽ thôi miên có thể giúp được cô. Cho đến thời điểm đó chúng tôi chỉ thực hiện thôi miên thông thường tập trung vào các thói quen; chủ yếu làm việc với những người muốn giảm cân và ngừng hút thuốc... Kể cả trong những giấc mơ hoang dã nhất của mình, chúng tôi cũng chưa hề nghĩ rằng sẽ có thể làm được gì vượt qua điều đó. Trong lúc làm việc với người phụ nữ, khi chúng tôi đang hồi quy cô ấy trở lại xuyên suốt cuộc đời này để tìm kiếm những sự kiện quan trọng, thì đột nhiên cô ấy nhảy vào một cuộc đời khác là một flapper ở Chicago trong những năm 20 rầm rộ (Flapper: từ lóng, được dùng vào những năm 1920, để nói về những người phụ nữ trẻ, thời trang và phóng túng. Họ có suy nghĩ thoáng và không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ chuẩn mực đạo đức hay những lối sống quá bảo thủ và truyền thống nào) Nói rằng chúng tôi đã rất ngạc nhiên là quá nhẹ nhàng. Chúng tôi ngơ ngác nhìn cô ấy chuyển đổi thành một nhân cách khác với khuôn mẫu giọng nói và phong thái điệu bộ hoàn toàn khác biệt. Cô ấy thực sự biến thành một người khác ngay trước mắt chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với luân hồi. Toàn bộ câu chuyện về sự kiện này được kể trong cuốn Five Lives Remembered của tôi. Đây là cuốn sách đầu tiên tôi viết và nó chưa từng được xuất bản. Tôi cũng không biết khi nào nó sẽ xuất bản, bởi vì hiện tại nó có vẻ quá mức bình phàm trước hào quang của những sự kiện đã xảy ra trong sự nghiệp của tôi. Nhưng một số người nghĩ có thể có một sự thú vị trong câu chuyện về sự khởi đầu của tôi trong thôi miên.

Khi chúng tôi làm việc với người phụ nữ, sự tò mò khiến chúng tôi muốn biết thêm về hiện tượng luân hồi này. Chúng tôi muốn tìm ra nơi mà thôi miên sẽ đưa chúng tôi tới. Chúng tôi đã hồi quy cô ấy qua năm kiếp bất đồng và riêng biệt cho tới lúc cô ấy được tạo ra bởi Thượng Đế.

Tất cả các phiên làm việc được ghi lại bằng máy ghi âm băng từ xách tay. Dù gọi là “xách tay”, nhưng nó rất nặng và sử dụng cuộn băng tám inch. Trong những ngày đó, không có sách hướng dẫn để chỉ một nhà thôi miên nên làm gì nếu có chuyện lạ xảy ra. Cuốn sách in duy nhất thuộc loại này là Search For Bridey Murphy của Morey Bernstein. Cuốn sách đó sau này được xem là một tác phẩm kinh điển, nhưng bây giờ nó thật quá mức bình phàm, thậm chí còn không được công bố. Nó đã đến vào đúng thời điểm. Thế nên, không có gì hướng dẫn cho chúng tôi khi đi ngược thời gian cùng người phụ nữ, và theo đúng nghĩa đen, cô ấy đã biến thành những nhân cách khác nhau khi trải qua từng giai đoạn thời gian. Chúng tôi đã phát minh ra các quy tắc của riêng mình khi chúng tôi đi cùng, và kết quả thật đáng kinh ngạc. Cũng trong quá trình thử nghiệm, vì không ai nói với chúng tôi rằng không thể làm được việc này, nên chúng tôi di chuyển cô ấy vào tương lai để xem những gì tất cả chúng tôi sẽ làm. Cô ấy thấy chúng tôi sống trong một khung cảnh đồng quê và đã có cháu. Chúng tôi không cho ai biết danh tính của người phụ nữ mà chúng tôi đã làm việc cùng. Tuy nhiên, một số bạn bè hải quân đã nghe về nó và đến nhà để nghe bài mới nhất, chương mới nhất. Trải nghiệm này thay đổi cuộc sống và hệ thống niềm tin của chúng tôi mãi mãi.

Năm 1968 là một năm rất quan trọng trong cuộc đời tôi bởi vì mọi thứ đã thay đổi vĩnh viễn. Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Chồng tôi, Johnny, gần như đã chết trong một tai nạn ô tô khủng khiếp vào một đêm trên đường đến căn cứ hải quân. Anh bị một tay lái say xỉn đâm trực diện và kẹt trong xác xe buýt Volkswagen của chúng tôi. Các bác sĩ nói anh vẫn còn sống chính là một phép màu, bởi những vết thương rất rộng và anh đã có thể chết ngay trong đêm đó. Một nguyên nhân cứu mạng anh chính là — có một quân nhân mới trở về từ Việt Nam đang đi trên chiếc xe đằng sau Johnny. Quân nhân này đã quen với việc trị thương khẩn cấp ở chiến trường, nên có thể xử lý cho Johnny trước khi anh ấy chết vì mất máu ở trên xa lộ. Thời điểm đội cấp cứu từ căn cứ đến, quân đội đã kiểm soát được vết thương, nhưng Johnny vẫn đang kẹt trong chiếc xe đổ nát. Cần phần lớn công tác của đội cứu hỏa để cứu anh ra. Sau đó anh được vận chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện Hải quân ở Corpus Christi.

Khi tôi đến đơn vị chăm sóc đặc biệt, có năm bác sĩ lần lượt tới nói với tôi vài lý do anh ấy không thể sống qua được đêm nay. Họ đã khá bối rối vì thấy tôi không buồn. Tôi nói với họ rằng họ đã sai. Anh ấy sẽ không chết. Nhưng tất nhiên, tôi không thể nói với họ làm thế nào tôi biết được điều đó. Làm thế nào anh ấy có thể chết khi mà có người đã nhìn thấy anh ấy cùng với đứa cháu ở trong tương lai? Tôi biết đó là sự thật. Tôi tin vào những gì chúng tôi đã làm và khám phá. Nếu đã tin vào điều đó, thì tôi phải tin tưởng đến cùng. Niềm tin này đã giúp bảo vệ sự tỉnh táo của tôi trong suốt một thời gian kinh khủng.

Lúc đó tôi đã không nhận ra, nhưng hệ thống niềm tin của nhiều người trên cơ bản cũng đang được khảo nghiệm. Một số người nói rằng tai nạn là sự trừng phạt của Thượng Đế, bởi vì chúng tôi đang đào sâu vào một thứ mà bị coi là làm việc với ma quỷ — khám phá luân hồi. Chúng tôi săm soi những góc ở trong bóng tối, mở những cánh cửa mà nếu đóng lại thì sẽ tốt hơn. Nhưng tôi không thể tin vào điều đó, bởi vì trong suốt những lần làm việc cùng người phụ nữ, chúng tôi đã được cho thấy một Thượng Đế là yêu thương và tốt bụng, chứ không phải là thù hằn. Tôi không thể hiểu được lý do đằng sau những gì đã xảy ra khi thế giới của tôi bị đảo lộn, nhưng tôi biết chắc rằng sự tò mò và truy tìm tri thức vào cái chưa biết của chúng tôi không phải một điều đáng bị trừng phạt.

Thật mỉa mai nếu Johnny sống sót sau chiến sự chỉ để chết vì sự cẩu thả của một người lái xe say rượu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Các bác sĩ gọi anh là “người đàn ông kỳ tích” — bởi vì chống lại mọi dự đoán và thách thức mọi logic, anh ấy sống sót! Đây lại là khởi đầu của cơn ác mộng kéo dài nhiều năm.

Sau nhiều tháng ở khu chăm sóc đặc biệt và tốn một năm trong bệnh viện (8 tháng bó bột toàn thân), anh ấy đã được xuất viện từ hải quân như một thương binh. Đó là khi chúng tôi quyết định chuyển đến những ngọn đồi ở Arkansas, nơi chúng tôi nghĩ mình có thể sống bằng lương hưu và trợ cấp bốn đứa con. Vào thời điểm ấy, đó là việc cấp thiết, nhưng về sau tôi cảm thấy vui mừng vì có được mảnh đất thiêng liêng trên đồi này làm chốn về. Johnny bị cột vào xe lăn hai mươi lăm năm. Như một người bị cụt một phần, anh có thể đi ra ngoài bằng nạng và lái một chiếc xe điều khiển bằng tay. Trong thời gian đó, tôi hoàn toàn tập trung vào chồng và con cái.

Cuộc phiêu lưu vào luân hồi bằng thôi miên của tôi đã phải gác lại khi tôi thích ứng với cuộc sống mới. Hứng thú của tôi đối với thôi miên không được nhắc lại mãi cho đến khi lũ trẻ bắt đầu rời nhà: kết hôn hoặc lên đại học. Sau đó chính là “hội chứng tổ rỗng” (tình trạng buồn bã và đơn độc khi cha mẹ phải chia tay những đứa con trưởng thành rời tổ) và tôi đã phải đối mặt với câu hỏi về những gì tôi sẽ làm trong phần đời còn lại. Tôi quyết định làm điều gì đó thật bất thường, không phải là điều mà một người phụ nữ “bình thường” sẽ làm trong trường hợp này. Tôi quyết định trở lại với thôi miên — dù tôi không biết mình sẽ tìm thấy khách hàng ở đâu trong vùng đồi Arkansas. Tôi chỉ biết đó là điều mà tôi muốn làm. Nhưng tôi không thích những phương pháp truyền thống được chỉ vẽ từ lâu đã phổ biến từ những năm 60. Tôi biết phải có những kỹ thuật dễ và nhanh hơn. Vì vậy, tôi nghiên cứu các phương pháp mới hơn và thấy rằng có thể tạo ra trạng thái nhập thần thông qua hình dung và hình ảnh. Tôi không muốn tập trung vào thôi miên thường ngày để giúp phá vỡ thói quen như ngừng hút thuốc hay giảm cân gì đó nữa. Hứng thú của tôi đã được khởi phát trong luân hồi, và đó là cái tôi muốn tập trung vào. Vào cuối những năm 70 đầu những năm 80, vẫn có rất ít sách in để trợ giúp nhà thôi miên trong lĩnh vực trị liệu hồi quy tiền kiếp.

Vì vậy, tôi phải phát minh ra kỹ thuật của riêng mình. Tôi sớm nhận ra rằng hầu hết những gì được dạy trong liệu pháp thôi miên truyền thống là không cần thiết. Thế là tôi bắt đầu gỡ bỏ một số bước và thay thế bằng phương pháp nhanh hơn. Trong phạm vi con người không bị thương tổn, tôi tin nhà thôi miên có thể thử nghiệm để tìm ra những cái có hiệu quả và những cái không. Xét đến cùng, ban đầu phải có ai đó ở đâu đó đã tìm ra cách tạo nên trạng thái nhập thần hiệu quả nhất. Tôi biết tôi đã thắp sáng vùng đất mới, tiến vào lãnh địa mới.

Bây giờ, sau gần ba mươi năm hoàn thiện kỹ thuật bản thân, tôi đã phát triển phương pháp riêng của mình. Tôi thích làm việc trong trạng thái nhập thần mộng du (đó là trạng thái nhập thần sâu nhất có thể), vì tôi tin đó là nơi có tất cả các câu trả lời. Nhiều nhà thôi miên sẽ không làm việc ở mức độ này, vì họ nói “những điều quái lạ xảy ra ở đó”. Bất cứ ai từng đọc sách của tôi đều biết những điều quái lạ thực sự xảy ra ở đó. Hầu hết các nhà thôi miên được huấn luyện để giữ cho khách hàng ở trạng thái nhập thần nhẹ. Ở cấp độ đó tâm trí ý thức rất hoạt động đồng thời thường xuyên can thiệp xen vào. Một số thông tin có thể thu được ở cấp độ đó, nhưng không phải là sự hợp tác hoàn chỉnh của tiềm thức — cái xảy ra ở cấp độ mộng du nơi sự can thiệp của tâm trí ý thức bị loại bỏ. Người ta bình thường không nhớ bất kỳ điều gì và nghĩ rằng họ chỉ ngủ thiếp đi. Tỷ lệ bình thường là một trên hai mươi hoặc ba mươi người sẽ tự động tự phát đi vào trạng thái mộng du của thôi miên. Nhưng trong kỹ thuật mà tôi phát triển thì ngược lại: một trong hai mươi hoặc ba mươi người sẽ không vào được. Vậy nên nó là một phương pháp rất hiệu quả để loại bỏ tâm trí ý thức và cho phép tiềm thức tìm ra câu trả lời. Đây là phương pháp tôi hiện đang dạy trong các lớp học thôi miên, học sinh của tôi cũng luôn báo cáo những kết quả tuyệt vời.

Vào cuối những năm 70 khi bắt đầu nghiêm túc trị liệu, tôi liền sớm khám phá ra một khuôn mẫu. Đây là trước khi tôi phát hiện ra phương pháp liên hệ cùng tiềm thức. Sau đó khuôn mẫu trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhận thấy hầu hết các vấn đề mà mọi người gặp phải: thể chất, tâm thần, dị ứng, ám ảnh, hoặc mối quan hệ… đều có thể truy nguyên từ các sự kiện có nguồn gốc — không phải trong kiếp sống hiện tại mà là trong những kiếp sống khác. Nhiều thân chủ của tôi đã trải qua nhiều năm đi từ bác sĩ này đến bác sĩ kia trong lĩnh vực y tế và tâm thần, nhưng họ cũng không thành công trong việc tìm ra câu trả lời cho các vấn đề dai dẳng của mình. Đây là do các bác sĩ chỉ tập trung vào những triệu chứng thể chất hiện rõ và các sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời hiện tại. Đôi khi vấn đề có thể bắt nguồn từ các sự việc xảy ra ở thời thơ ấu, nhưng trong phần lớn các trường hợp tôi đã làm việc, câu trả lời nằm trong quá khứ bị chôn vùi xa hơn.

Tôi tin những tiền kiếp tồn tại trên một rung động hoặc tần số khác. Khi quay lại những cuộc đời đó, chúng ta thay đổi tần số để xem và trải nghiệm chúng, giống như chuyển kênh trên radio hoặc TV. Đôi khi các tần số khác quá gần hoặc chồng chập dẫn đến đình trệ hoặc bệnh tật.

Trong kỹ thuật của mình, tôi có kết quả tốt nhất bằng cách liên hệ với (cái mà tôi gọi là) tâm trí tiềm thức. Tại một thời điểm quan trọng trong phiên làm việc sau khi thân chủ đã xác định rằng tiền kiếp có chứa đáp án cho các vấn đề trong cuộc sống hiện tại, tôi kế tiếp yêu cầu nói chuyện với tiềm thức của đương sự. Nó luôn trả lời và đưa ra các thông tin mong muốn.

Trong phương pháp thôi miên truyền thống, người học được dạy cách nhận đáp án từ tiềm thức là sử dụng những động tác tay. Họ yêu cầu đương sự giơ ngón tay này cho “có” và ngón khác cho “không”. Đối với tôi, điều này là vô cùng chậm chạp và hạn chế. Tại sao phải dùng phương pháp này trong khi bạn có thể trực tiếp nói chuyện cùng tiềm thức và nó sẽ dùng miệng trả lời cho bạn? Với phương pháp của tôi, bạn có thể trò chuyện và đối thoại với nó, cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho bất cứ điều gì bạn muốn hỏi.

Định nghĩa về tiềm thức của tôi là: phần tâm trí chăm sóc cơ thể. Nó điều chỉnh mọi hệ thống của cơ thể. Bạn không cần phải bảo trái tim mình đập hay bảo bản thân bạn thở. Tôi xác định đó là công việc của tiềm thức, bởi vì nó liên tục theo dõi và biết tất cả mọi thứ đang xảy ra trong cơ thể của đương sự. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể có được câu trả lời cho các vấn đề sức khỏe khi áp dụng phương pháp này. Tôi đã phát hiện ra rằng mọi triệu chứng thể chất, ốm đau hay bệnh tật đều là một thông điệp đến từ tiềm thức. Nó đang tận lực thu hút sự chú ý của chúng ta bằng cách này hay cách kia. Nó đang cố gắng cho chúng ta biết điều gì đó, và sẽ tồn tại cho đến khi mà chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta không chú ý đến bệnh tật thì vấn đề sẽ tiếp tục xấu đi cho đến khi chúng ta không có lựa chọn, hoặc đã quá muộn để đảo ngược tình hình. Tôi biết điều này là đúng vì một triệu chứng sẽ có liên quan đến những vấn đề tương tự trong cuộc sống hiện tại của nhiều người. Tôi chỉ mong muốn tiềm thức có thể tìm một cách ít đau đớn hơn để truyền tải thông điệp. Tôi thường nói, “Đưa cho họ một tờ ghi chú không phải dễ hơn sao?” Tiềm thức thì nghĩ nó đang truyền tải thông điệp theo cách trực tiếp mà đương sự nên hiểu được, nhưng điều này thường không xảy ra. Chúng ta quá tập trung vào cuộc sống hàng ngày của mình đến nỗi không thèm tự hỏi tại sao chúng ta lại có chứng đau lưng hoặc nhức đầu dai dẵng…

Khi chúng tôi có phiên làm việc và khám phá lý do của sự khó chịu (thường thì các lý do có thể quá bất thường đến độ tôi nghĩ không ai có thể liên hệ một cách có ý thức), sau đó thông điệp đã được chuyển giao, và sự khó chịu chấm dứt — Khi thông điệp đã được chuyển giao và hiểu rõ, không còn lý do để vấn đề tồn tại nữa. Đương sự có thể hồi phục sức khỏe — nếu họ thực hiện những thay đổi cần thiết trong cuộc sống của mình. Luôn phải trở lại với trách nhiệm của đương sự. Tiềm thức chỉ có thể làm đến đó, và tự do ý chí của đương sự luôn luôn được tôn trọng.

Tôi biết những tuyên bố này có vẻ phá cách và không phù hợp với phương pháp điều trị truyền thống, nhưng tôi chỉ có thể báo cáo những gì tôi đã phát hiện và quan sát từ việc giúp đỡ hàng ngàn người.

Tôi cũng tin tiềm thức là người giữ ghi chép, tương đương với một máy tính khổng lồ. Nó ghi lại tất cả mọi thứ đã từng xảy ra trong cuộc sống của đương sự. Đây là lý do thông tin này có thể truy cập thông qua thôi miên. Nếu đương sự được yêu cầu trở lại bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười hai của mình, họ sẽ nhớ được mọi sự kiện của ngày hôm đó, bao gồm bánh kem, khách dự, quà cáp... Tiềm thức ghi lại từng chi tiết nhỏ. Phần lớn trong đó tôi nghĩ là không cần thiết, tôi tự hỏi tiềm thức muốn làm gì với toàn bộ những chi tiết vụn vặt đó. Ví dụ, tại bất kỳ thời điểm nào bạn cũng đang bị oanh tạc bởi hàng ngàn thông tin: hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác và nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn được ý thức đầy đủ về tất cả những thứ này, bạn sẽ bị choáng ngợp và treo máy. Bạn phải tập trung vào những thông tin cần thiết cho cuộc sống của mình. Thế nhưng, tiềm thức lại luôn luôn ý thức đồng thời không ngừng ghi lại và lưu trữ thông tin này. Để làm gì? Chúng ta sẽ khám phá thêm về điều đó trong cuốn sách này. Đây cũng có thể giải thích về nơi xuất xứ của những khải ngộ và trực giác tâm linh đột ngột. Đó là một phần của thông tin mà chúng ta nhận được ở một tầng thứ khác mà chúng ta không nhất thiết phải cần. Nhưng vì nó ở đó nên đôi khi nó rò rỉ xuyên vào vào thế giới ý thức của chúng ta. Khi điều này xảy ra, nó được coi là một hiện tượng kỳ diệu, mặc dù thông tin lưu trữ rộng lớn này luôn luôn ở đó, và sẵn sàng để được khai thác bằng một sự hướng dẫn thích hợp.

Tiềm thức không chỉ ghi lại tất cả những gì từng xảy ra cho một người trong cuộc đời này, mà còn những gì đã xảy ra với họ trong tất cả các tiền kiếp của mình, kể cả những sự tồn tại trong trạng thái tinh thần. Phần lớn trong số này không có ứng dụng cho kiếp sống hiện tại. Nó có thể được khai thác vì sự tò mò và sẽ làm con người hứng thú. Nhưng nó phục vụ trong việc trả lời các vấn đề của cuộc đời hiện tại với mục đích gì?

Đây là một trong những ngộ nhận mà nhiều nhà thôi miên tạo ra. Họ không thấy được giá trị khi đưa đương sự vào tiền kiếp — chỉ vì sự tò mò, tưởng tượng hay thú vui (dù nhiều tiền kiếp này không được vui cho lắm) Đây là lý do mà tôi phát triển kỹ thuật của mình. Tôi đưa đương sự tới kiếp sống có liên quan hoặc thích hợp nhất với những vấn đề trong cuộc sống hiện tại của họ. Tôi không bao giờ chủ đạo. Tôi cho phép tiềm thức đưa đương sự đến kiếp sống mà được cho là quan trọng nhất để nhìn thấy vào thời điểm phiên làm việc. Tôi luôn luôn ngạc nhiên, dù đó là kiếp sống nhàm chán hay bình phàm (90% là như vậy), sống trong những nền văn minh cổ đại hay tân tiến, hoặc xoay xở với người ngoài hành tinh và sự sống trên các hành tinh hoặc chiều kích khác. Tiềm thức làm ra sự kết nối và đó luôn là thứ mà tôi hoặc thân chủ không bao giờ có thể làm ra một cách có ý thức. Tuy nhiên nó hợp lý một cách hoàn mỹ khi được nhìn từ quan điểm đó.

Khi tôi liên hệ với tiềm thức, nó luôn làm tôi ngạc nhiên bởi vì tôi rõ ràng không phải đang nói chuyện với nhân cách của thân chủ, mà là một thực thể tách biệt hoặc một phần của bản thân họ. Tôi luôn có thể biết khi nào tiềm thức được đạt đến và trả lời các câu hỏi. Nó luôn dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba (anh ấy, cô ấy) khi nói về thân chủ. Nó mang tính không cảm xúc và có vẻ như được loại bỏ hoặc tách khỏi các vấn đề, hầu như là một người quan sát khách quan. Nó sẽ khiển trách thân chủ vì họ không lắng nghe. Đôi khi lời bình đầu tiên của tiềm thức là “Vâng, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để nói. Tôi đã cố gắng trò chuyện với (Jane hay Bob) trong nhiều năm, nhưng họ không lắng nghe.” Tiềm thức có thể quá khách quan đến nỗi đôi khi có vẻ lạnh lùng. Nó thẳng thừng không hề kiêng nể, nhưng luôn luôn nói ra sự thật về tình hình — như nó đã nhìn thấy. Khi đã xong giai đoạn hầm hố để truyền đạt quan điểm của mình cho đối tượng, nó luôn cho họ biết họ được yêu thương tới chừng nào, và nó hãnh diện đến thế nào về bất cứ tiến bộ nào mà họ đã làm ra. Cái phần này cũng nhận ra tôi, cũng thường cảm ơn tôi vì đã đưa đương sự vào trạng thái nhập thần và cho phép quá trình này xảy ra. Nó thường nói về chính nó như số nhiều (chúng tôi) như thể nó không phải là một thực thể, mà là một số. Điều này được khám phá sâu hơn trong cuốn sách này.

Người hoài nghi sẽ không hiểu hoặc tin điều này, họ sẽ có lý do chính đáng để làm vậy nếu liên hệ này chỉ xảy ra duy nhất trên một người. Nhưng làm sao người ta có thể tranh cãi rằng đây là sự tưởng tượng, gian dối, lừa đảo, cố ý thao túng hay bất kỳ điều gì khi nó xảy ra trên tất cả những người mà tôi làm việc cùng, bất kể họ ở đâu trên thế giới? Với kỹ thuật thôi miên này, tôi có khoảng 90% xác suất thành công đưa đương sự đến tiền kiếp thích hợp, trong số đó có khoảng 90% thành công trong việc liên hệ với tiềm thức của họ. Tiềm thức luôn luôn nói theo cùng một cách và trả lời các câu hỏi theo cách tương tự. Điều này sẽ không xảy ra nếu đó là một tình huống ngẫu nhiên.

Những người mà tôi khó đưa vào trạng thái nhập thần nhất thường là các doanh nhân chức cao vọng trọng — những người có tính phán xét và phân tích. Thay vì thư giãn và đi theo các đề xuất, họ muốn thử duy trì kiểm soát phiên làm việc. Một bộ phận khác nói rằng họ đã sẵn sàng để tìm ra câu trả lời, nhưng theo một cách bí mật họ lại sợ những gì sẽ tới, vì vậy tâm trí ý thức của họ sẽ phá hoại phiên làm việc. Nhưng như tôi đã nói, đó chỉ là khoảng 10% hoặc ít hơn trong số những thân chủ mà tôi đã gặp. Phần còn lại (90%) luôn luôn tìm thấy một tiền kiếp. Vì vậy, tôi tin đó là bằng chứng rất thuyết phục trong việc ủng hộ luân hồi.

Điều này khiến tôi tự hỏi. Nếu trong mọi trường hợp, cái phần trong tâm trí con người đó đều có vẻ giống nhau, thì tôi đang liên hệ với ai? Nếu nó chỉ thuộc về cá nhân mà tôi đang làm việc cùng và chỉ có quyền truy cập vào thông tin của họ (đó là cách hợp lý để nhìn vào nó), thì tại sao và làm thế nào nó có thể khai thác thông tin trên một quy mô lớn hơn? Chính bản thân tiềm thức đã cung cấp đáp án cho câu hỏi đó trong cuốn sách này, bởi vì khi công việc của tôi mở rộng, tôi nhận thấy rằng có nhiều thứ đang diễn ra hơn, và tôi đã sẵn sàng (hoặc tôi nghĩ là như vậy) cho những sự giải thích phức tạp hơn.

Bây giờ tôi biết tôi đã giới hạn và đơn giản hóa nó. Đây thực sự giống như giao tiếp bằng một thiết bị đầu cuối máy tính được kết nối với một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Cơ sở dữ liệu vượt qua thời gian, không gian, và tất cả các giới hạn của ý thức cá nhân. Đây là phần tuyệt vời trong công việc của tôi. Tôi dường như luôn nói chuyện với cùng một phần (hoặc thực thể hay bất cứ cái gì như vậy), một phần mà tôi phát hiện ra dường như là toàn tri. Nó không chỉ có các câu trả lời mà thân chủ đang tìm kiếm, còn có đáp án về bất cứ điều gì mà tôi muốn hỏi. Cái phần toàn tri của một thứ có quyền truy cập vào tất cả các thông tin. Một số người có thể chọn gọi cái phần này là “chân ngã”, “Cái Tôi Cao Hơn”, “siêu linh hồn”, “tập hợp vô thức” của Jung, hoặc “Thượng Đế”. Tất cả chúng đều có thể dẫn đến cùng một thứ dưới những tên gọi khác nhau. Tôi chỉ biết rằng cái mình đã tìm thấy trong công việc vẫn luôn hưởng ứng lại cái tên “tiềm thức”

Có rất nhiều thuật ngữ khác trong khoa học và tôn giáo có thể giải thích cái phần mà tôi đã thành công khai thác. Bất kể nó là gì, làm việc với nó chính là một niềm vui, chủ yếu là vì sự tò mò và khao khát của tôi đối với thông tin. Tôi thích tra cứu trong thư viện, và điều này giống như có quyền truy cập vào thư viện lớn nhất của tất cả chúng. Cho nên, làm hành trình cùng tôi khi tôi khám phá thêm các khái niệm siêu hình phức tạp. Tôi biết tôi không có hết tất cả đáp án, nhưng tôi đã thành công xâm nhập bề mặt sâu hơn một chút. Có lẽ tâm trí của bạn sẽ được kích thích bởi những gì tôi đã tìm thấy.

Tiếp tục tìm kiếm và đặt câu hỏi. Đó là cách duy nhất câu trả lời sẽ được tìm thấy. Hãy nhớ câu nói: “Tâm trí cũng giống một chiếc dù. Chỉ hoạt động khi nó được mở ra.”

Chương 2
TRỊ LIỆU TIỀN KIẾP BÌNH THƯỜNG

Con người không biết sức mạnh tâm trí của mình có thể tự chữa bệnh. Kỹ thuật của tôi cho phép truy cập vào phần tâm trí có khả năng tìm ra nguyên nhân vấn đề của họ. Tiềm thức hiểu rất rõ những triệu chứng vật lý mà nó dùng để truyền tải thông điệp của mình. Nếu có nhiều người biết về điều này, họ sẽ lắng nghe kỹ hơn những gì mà cơ thể đang cố nói với họ.

Từ hàng ngàn phiên làm việc, tôi thường xác định được một khuôn mẫu hoặc một chuỗi các triệu chứng chỉ ra khả năng mà những vấn đề sức khỏe của con người có thể xuất phát từ các sự việc hiện hành trong kiếp sống hiện tại. Ví dụ, nếu ai đó nói với tôi họ bị đau lưng hoặc đau vai dai dẳng, tôi sẽ hỏi họ có phải đang mang một gánh nặng trong cuộc sống của mình hay không. Tất nhiên, họ trả lời họ thực sự cảm thấy như vậy bởi cuộc sống gia đình, môi trường làm việc… và cảm thấy mình đang chịu rất nhiều áp lực — những loại tình trạng này biểu hiện như là sự khó chịu ở vùng lưng hoặc vai. Những đau đớn ở cổ tay và bàn tay có thể có nghĩa là họ đang nắm giữ một thứ gì đó trong cuộc sống mà họ cần phải bỏ đi. Tôi đã phát hiện đau ở hông chân và ngón chân có nghĩa là họ đang ở trong một tình huống mà có thể đi theo một hướng khác trong cuộc đời của họ. Nó thường bao gồm một số quyết định quan trọng mà sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Nó thể hiện sự khó chịu trong phần đó của cơ thể vì tiềm thức nói với họ rằng họ sợ bước ra, để đi bước tiếp theo, nên đau đớn là giữ họ lại theo cách vật lý. Các vấn đề dạ dày đôi khi là do người ta không thể “tiêu hóa” cái gì đó xảy ra trong cuộc sống của họ. Ung thư, đặc biệt là trong ruột — giữ lấy những thứ bên trong cho đến khi gây ra căng thẳng và bắt đầu xâm thực các cơ quan vì nó không được xả ra. Động kinh có thể là không có khả năng để xử lý hoặc đối phó với một mức năng lượng cao hiện diện trong cơ thể.

Tôi từng gặp những ca bị nghẹt thở khi ăn một số loại thực phẩm nhất định, hoặc khi uống một số dược phẩm nhất định. Trong những trường hợp đó, tiềm thức cho biết họ không cần uống thuốc vì chúng đang gây ra nhiều rắc rối cho cơ thể. Phản xạ gây nghẹt thở và khó chịu là một hình thức từ chối, để giữ đương sự tránh khỏi các loại thực phẩm hoặc thuốc có tính gây nghiện. Tiềm thức đôi khi có thể rất kịch liệt và kiểm soát.

Mặc dù một số câu trả lời có thể tìm thấy trong hoàn cảnh kiếp sống hiện tại, nhưng phần lớn công việc của tôi tập trung vào các kiếp sống khác. Tôi sẽ trình bày một số ca hồi quy tiền kiếp “bình thường” để chứng tỏ sự hữu dụng của chúng trong việc giải quyết các vấn đề mà đối tượng đang trải qua trong cuộc sống hiện tại. Phần còn lại của cuốn sách sẽ tập trung vào các ca hồi quy bất thường hoặc khác loại, và làm thế nào đối tượng cũng được giúp đỡ bằng cách khám phá những điều này.

Cần phải nhớ rằng những lời giải thích ở đây không thể áp dụng y khuôn cho tất cả mọi trường hợp, hoặc bị xem như nguyên nhân duy nhất gây ra ốm đau hoặc khó chịu. Không thể quy chụp rằng: thừa cân luôn luôn là bởi cái này, hay đau nửa đầu luôn luôn là bởi cái kia. Những lời giải thích cũng đa dạng như con người, và tiềm thức có thể rất thông minh. Nhà thôi miên phải linh hoạt và dùng bản năng của mình để đặt câu hỏi đúng. Đáp án và giải pháp áp dụng cho người này có thể không phải là câu trả lời cho người tiếp theo.

Một ví dụ về việc tiền kiếp ảnh hưởng đến hiện tại bằng cách tạo ra các vấn đề sức khỏe: nhiều trường hợp viêm khớp bắt nguồn từ việc bị tra tấn trên giá hoặc bằng các dụng cụ tra tấn tương tự trong nhà ngục ở thời trung cổ. Con người có một lịch sử làm những điều khủng khiếp đối với đồng loại, và điều này đôi khi ghi vào trong ký ức cơ thể.

* * *

Tôi đã có một lời giải thích thú vị cho u xơ tử cung. Người phụ nữ này đã phá thai nhiều lần. Cô ấy có lý do chính đáng bởi vì lúc đó cô đã có mấy đứa con, cũng có một thời gian rất khó khăn để cố gắng làm việc và hỗ trợ chúng. Cô ấy cảm thấy trong hoàn cảnh đó mình không thể có thêm gánh nặng bằng việc có thêm con. Cô ấy nói các vụ phá thai không khiến mình vướng bận và cô đã chấp nhận điều đó, nhưng tiềm thức và cơ thể của cô thì khác. Cô ấy bắt đầu có vấn đề với u xơ tử cung. Trong phiên làm việc, tiềm thức của cô cho biết cô cảm thấy tội lỗi hơn là cô nhận thấy, và các khối u xơ là những đứa trẻ không được sinh ra. Khi cô ấy thật sự chấp nhận điều đó thì các khối u bắt đầu teo lại, rồi biến mất mà không cần phẫu thuật.

Các bệnh về tình dục: mụn rộp/cắt bỏ tử cung/ u nang buồng trứng/ các vấn đề về tuyến tiền liệt… đã bắt nguồn từ hành vi tình dục sai trái hoặc ngược đãi tình dục khác giới trong những kiếp khác. Đây cũng có thể là một phương pháp tránh khỏi người khác giới trong kiếp sống này, hoặc bị tự quy định là hình phạt. Một phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung, các vấn đề với hệ cơ quan sinh dục nữ đã ảnh hưởng đến lưng cô. Cô chưa từng có con mặc dù đã kết hôn 19 năm. Bác sĩ muốn phẫu thuật tháo buồng trứng và ống dẫn của cô để làm sạch vấn đề sinh dục. Những kiếp trước của cô ấy cho thấy: các vấn đề về cơ quan sinh dục nữ đôi khi bắt nguồn từ một khuôn mẫu của nhiều kiếp sống làm giáo sĩ hoặc nữ tu phải sống độc thân. Điều này đã gây ra sự đè nén (áp chế) cảm xúc và hoạt động sinh dục.

Thề nguyền trong kiếp sống khác là rất có sức mạnh. Đặc biệt lời thề nguyện đói nghèo thường mang đến và gây ra những vấn đề về tiền bạc trong cuộc sống hiện tại. Những điều này phải được thừa nhận là cần thiết trong kiếp trước, nhưng giờ đây chúng không còn phù hợp và có thể được từ bỏ.

Đôi khi đương sự xuyên đời ở trong một giới tính, hiện tại đột ngột thấy mình ở trong một cơ thể không phải giới tính đó. Họ phát triển bệnh tật và các vấn đề như một cách để từ chối cơ thể, đặc biệt là các bộ phận cơ thể liên quan đến hormon. Tôi phát giác đây cũng là một lời giải thích cho đồng tính luyến ái. Đương sự xuyên đời ở giới tính này, hiện tại khó có thể điều chỉnh cuộc sống trong giới tính kia.

* * *

Tôi có nhiều đối tượng bị đau nửa đầu, và thường có thể truy nguyên về tiền kiếp mà phải đối phó với chấn thương đầu. Tổn thương đầu gây nên do con người, vũ khí hoặc động vật thường được mang theo để nhắc nhở đương sự kiếp này không lặp lại một sai lầm mà có thể đã gây ra cái chết của họ trong kiếp khác. Một trường hợp là một phụ nữ trở lại kiếp làm một người đàn ông trẻ tuổi bị bắn vào đầu trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Một trường hợp khác ở Anh, một phụ nữ bị đau đầu dữ dội suốt cả đời cô, bắt đầu từ mũi và kéo thẳng lên trán và trên đầu. Không loại thuốc nào có thể làm dịu đi. Chúng tôi khám phá nguyên nhân là do bị trúng một kiếm chính xác vào đầu trong cuộc chiến nào đó ở Châu Âu trong lịch sử. Hiểu biết nguyên nhân là đủ để loại bỏ vấn đề về thể chất.

Cũng có một trường hợp đau nửa đầu đi theo hướng khác. Nữ thân chủ là một đại lý du lịch nên có thể đi khắp nơi trên thế giới. Chứng đau đầu của cô phát sinh sau khi rời Indonesia trở về nhà. Đó là một kỳ nghỉ rất đẹp và thư giãn, cô ấy cảm thấy ở đó như ở nhà, vì vậy cô ấy không thể liên hệ các cơn đau đầu với kỳ nghỉ, vì không có chấn thương hay khó chịu gì từng xảy ra ở đó. Trong quá trình hồi quy, cô đã trải qua một cuộc đời mỹ mãn ở nơi đó với một gia đình tuyệt vời và một người đàn ông rất yêu cô. Tiềm thức của cô giải thích khi cô quay trở lại nơi đó, nó đã kích hoạt ký ức về cuộc sống tuyệt mỹ này, và cô buồn khi lại phải rời bỏ nó. Điều này gây ra đau đầu. Cô mong muốn trở lại cái nơi mà cô đã vô cùng hạnh phúc. Công việc của tôi là thuyết phục nhân cách đó rằng ngay cả khi cô ấy trở về sống ở đó, thì tất cả cũng đã thương hải tang điền — người đi cảnh mất. Cô ấy sẽ không thể lấy lại cuộc đời đó, nên cô ấy sẽ phải tìm thấy hạnh phúc ở trong hiện tại, có lẽ cũng với người kia bởi vì chúng ta có khuynh hướng trở lại với những người yêu thương của mình. Một khi đã hiểu được điều này, chứng nhức đầu liền biến mất ngay sau đó và cũng không trở lại.

* * *

Cũng có nhiều lời giải thích cho việc thừa cân. Một số khá dễ đoán: chết đói trong một kiếp sống khác, hoặc là nguyên nhân khiến người khác chết đói. Đôi khi cân nặng là sự bảo vệ. Người ta độn quanh bản thân để bảo vệ mình khỏi cái gì đó (thực tế hoặc cảm nhận) trong cuộc sống hiện tại, hoặc giống như một nỗ lực làm mình không thu hút để tránh bị tổn thương. Công việc của tôi là cố gắng tìm ra cái mà họ đang tự bảo vệ mình khỏi nó… Đương sự bình thường sẽ là người cuối cùng nhận ra nguyên nhân, tuy thế nó tạo ra một cảm giác hoàn hảo khi được giải thích dưới trạng thái nhập thần. Sau đó thân chủ có thể phục hồi.

Tôi cũng có những lời giải thích bất ngờ cho việc thừa cân. Một phụ nữ trở lại cuộc đời mà cô là một tộc trưởng ở Scotland. Công việc có rất nhiều yêu cầu và cô ấy cảm thấy có rất nhiều trách nhiệm. Khi người đàn ông trong kiếp đó qua đời, ông ta vẫn cảm thấy điều này, và bỏ lại một đầu dây mối nhợ quan trọng khi cô nói (sau khi chết), “Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi trọng trách này” — Những ngôn từ rất quan trọng mà tiềm thức đã nghiêm túc thực thi và áp dụng cho cuộc sống hiện tại.

Một trường hợp bất thường đã được mô tả trong Legacy From the Stars, một phụ nữ nhìn thấy mình là người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất bởi một tai nạn và được người bản địa chăm sóc. Anh ta có nhiều khả năng bất thường nên khá thu hút sự chú ý. Một là trọng lực trên Trái Đất bất đồng khiến anh ta thình lình lơ lửng lên trên. Điều này đã kích hoạt mong muốn giữ cho mình không bị lơ lửng và tránh thu hút sự chú ý trong cuộc sống hiện tại bằng cách tăng thêm trọng lượng, mặc dù nó nghe không hợp lý chút nào.

Một lời giải thích khác thường cho việc thừa cân xuất hiện khi thân chủ Rick muốn được giúp đỡ về vấn đề cân nặng của mình — anh ta đã dùng hết các phương pháp mà không hiệu quả, đặc biệt là ăn kiêng mà chỉ chọn ăn những thứ xác định. Trong quá trình hồi quy, anh ta liền đến một kiếp sống trong một số nền văn hóa cổ xưa. Các công trình kiến trúc có vẻ không giống bất cứ cái gì tôi đã biết hoặc đọc về lịch sử. Một số mô tả nhắc tôi nhớ đến người Aztec, đặc biệt là những gì các nhà khảo cổ đã phát hiện ra. Có một khoảng sân hình chữ nhật bao quanh bởi các cấu trúc kỳ lạ được dùng để đứng xem tương tự như các băng ghế đơn giản. Mỗi cộng đồng cử một vận động viên tham gia một trò chơi. Rick là một vận động viên đã được đào tạo để thi đấu. Trò chơi này rất quan trọng vì nó quyết định người cai trị liên minh cộng đồng trong cả một mùa. Nhiệm kỳ cai trị là một mùa, và điều này quyết định bởi vận động viên đã thắng được trò chơi. Rick mặc đồng phục kỳ lạ, khuôn mặt cũng được tô vẽ những vệt màu. Nội dung trò chơi nghe có vẻ giống như bóng rổ. Họ chạy vòng quanh sân với một quả bóng và phải ném nó qua một vòng đá được đặt bên hông sân. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ đến những người Aztec, bởi vì các nhà khảo cổ học cho biết họ đã khai quật được một sân bóng ở Mexico, nơi người Aztec cũng chơi một trò tương tự, nhưng họ cho rằng cách chơi của nó là quăng một cái đầu người xuyên qua vòng đá. Nếu đây là cùng một địa điểm, vậy là trò chơi đã trở nên suy đồi thành sử dụng đầu người hay các nhà khảo cổ đã không chính xác?

Rick là một vận động viên rất giỏi và đã chiến thắng liên tục. Điều này có nghĩa là phe của anh ta được chọn làm người lãnh đạo trong rất rất nhiều mùa. Anh ta không thích làm việc quá vất vả, cũng thường muốn các nhà lãnh đạo hãy thay thế mình. Anh ta không được kết hôn, bị hạn chế trong một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt được thiết kế để giữ cho anh ta ít mỡ và có cơ thịt tốt. Anh thường ghen tị với người khác vì họ được phép giao tiếp và ăn bất cứ thứ gì họ muốn. Chế độ ăn uống của anh bao gồm thịt rùa, một số loại rễ trắng, rất nhiều nước, và một chất lỏng đắng màu trắng được chiết xuất từ một số cây mọng nước. Anh ta phải uống dịch lỏng mỗi buổi sáng và tối. Nó thường khiến anh buồn ngủ, nhưng là cần thiết vì nó giữ cơ bắp của anh ở trong trạng thái phù hợp. Anh ta ghét mùi vị đó và không bao giờ quen được với nó. Cuối cùng anh ta trở nên mệt mỏi khi thi đấu, cũng cố gắng tìm cách thoát khỏi nó. Mọi người yêu quý anh, nhưng sau một thời gian họ trở nên nhàm chán vì anh ấy chiến thắng liên tục. Các cộng đồng khác cũng không thích vì họ không có cơ hội cai trị. Anh ta quyết định sẽ thua, nhưng không thể thua quá rõ ràng. Khi anh ta bắt đầu thua, người ta đã quyết định thay thế anh. Sau đó anh được phép sống một cuộc sống bình thường, bao gồm ăn bất cứ thứ gì anh muốn. Anh quyết định đi và sống với cộng đồng đối lập, bởi họ rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có cơ hội để cai trị. Ở đó anh thấy rằng vận động viên của họ không phải ăn kiêng nghiêm ngặt, mà chỉ ăn thực phẩm bình thường. Anh ấy hạnh phúc khi ở đó, nhưng anh ấy không sống được lâu. Khi hấp hối, anh ấy cảm thấy như thể bên trong mình đang bốc cháy. Thầy thuốc nói đó là hậu quả của chất lỏng trắng mà anh buộc phải uống trong suốt những năm qua. Nó đã làm hỏng cơ thể anh ấy.

Khi chúng tôi nói chuyện với tiềm thức, liên hệ giữa cuộc sống đó và vấn đề cân nặng đã được rõ ràng. Tiềm thức cho biết đồ uống đó là một loại thuốc, mê dược đã khiến tim anh đập nhanh hơn và sự tiêu hóa hoặc chuyển hóa của cơ thể được đẩy nhanh để tạo ra cơ bắp tốt và tốc độ nhanh hơn. Nó cuối cùng đã ăn thủng hoặc làm loét ruột, và giết chết anh ta. Khi tôi hỏi về việc giúp anh ta giải quyết vấn đề cân nặng của mình, tiềm thức cho biết điều đó không hề đơn giản. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến tất cả các xáo trộn. Bởi vì chính quyền (người cai trị) ép buộc anh làm điều gì đó mà không phải là điều anh ta hứng thú nhất, nên anh đã học được cách nghi ngờ và không tin tưởng những người có thẩm quyền (chính phủ, nhà thờ, bác sĩ…). Ăn cũng liên quan đến niềm vui và hoạt động xã hội. Rất khó để phân tách tất cả các thành phần này, và anh ta có sức khoẻ tốt đến mức tiềm thức nghĩ không cần đề cập tới. Rõ ràng Rick không được tốt ở chế độ ăn uống bị hạn chế — nơi mà anh ta chỉ có thể ăn một số thực phẩm nhất định. Điều này ghi vào ký ức một cuộc sống khác. Bây giờ anh thích nấu ăn và ăn nhiều loại thức ăn. Đây là một lý do khác thường cho việc thừa cân, và không dễ giúp đỡ.

Khi Rick thức dậy, anh không nhớ được gì nhưng muốn uống nước vì trong miệng hơi đắng. Anh nói nó nhắc anh nhớ đến lúc còn là một đứa trẻ và vào rừng khám phá với bạn của mình. Họ tìm thấy một số cây mọng nước và nhai chúng (Thật ngạc nhiên là anh ta đã không làm hại bản thân bởi nhiều cây trong rừng là có độc). Nó có vị đắng. Tôi nói với anh ta về chất lỏng màu trắng mà anh ấy đã uống trong nhiều năm ở kiếp sống kia. Anh đã mang mùi vị này đi theo. Anh ấy ổn sau khi uống một ít nước đóng chai.

* * *

Tôi đã phát hiện nhiều trường hợp hen suyễn là do tiền kiếp, đương sự thường bị làm cho chết ngạt, hoặc cái chết có liên quan đến phổi hoặc hô hấp, chẳng hạn vì môi trường (bụi, cát...). Một trường hợp quan trọng xuất hiện khá sớm trong công việc của tôi. Một bác sĩ đến gặp tôi bị suyễn trong nhiều năm. Ông đang sử dụng ống xịt, nhưng biết như vậy là phụ thuộc nên muốn thoát khỏi nó. Ông biết đủ về siêu nhiên và siêu hình để nghĩ rằng câu trả lời có thể ở trong tiền kiếp. Ông đã trở lại cuộc đời làm một người bản xứ sống trong rừng già ở Châu Phi. Đó là trong thời gian người Pháp khai thác amiăng dưới lòng đất. Họ bắt thổ dân đưa vào hầm mỏ làm việc như nô lệ. Anh ta là một trong số những người bị bắt đưa xuống đất, tiếp xúc thường xuyên với amiăng trong quá trình khai thác đã tạo ra các triệu chứng thể chất ở người bản địa, chẳng hạn như chảy máu từ phổi qua miệng. Điều này sẽ tạo ra các vấn đề về hô hấp cuối cùng giết chết họ. Khi điều này xảy ra, các thợ mỏ người Pháp sẽ đưa xác nạn nhân vào rừng và bắt một người bản xứ khác thế vào. Người đàn ông bắt đầu có những triệu chứng quen thuộc và biết mình sẽ chết vì bị kích ứng phổi. Trong nền văn hóa đó, có thể tự tử khi bạn đang ở trong tình trạng không thể chịu nổi, vì vậy anh ta đâm một cái cọc vào vùng vai phải và chết.

Khi tôi liên hệ với tiềm thức, lời giải thích là ký ức kiếp sống đó đã được mang theo, vấn đề hô hấp sẽ trở lại dưới dạng các cơn hen suyễn trong những lúc căng thẳng. Giờ đây bác sĩ đã hiểu vấn đề xuất phát từ đâu, có thể lấy nó đi. Khi tỉnh dậy, ông nói, “Tôi luôn luôn tự hỏi tại sao đôi khi tôi lại đau vùng ngực.” Ông ấy đã chạm đúng vị trí cọc gỗ đâm vào. Vị bác sĩ này sau đó trở thành bạn tốt của tôi, khoảng bốn năm năm sau buổi đó, tôi có hỏi thăm về bệnh hen suyễn của ông. Ông mỉm cười nói, “Ồ, đúng rồi! Tôi đã từng bị hen suyễn, phải không?”

* * *

Nhiều nỗi sợ và ám ảnh có thể dễ dàng truy nguyên từ cách mà một người đã chết trong tiền kiếp. Nhìn từ quan điểm này, chứng sợ độ cao, sợ bóng tối, sợ nơi chật hẹp, sợ khoảng trống thật sự rất dễ hiểu. Một trong những trường hợp đó (trong số hàng trăm người tôi đã từng làm việc cùng) là một phụ nữ bị chứng sợ giam cầm, cô có một nỗi sợ khi tay hoặc chân bị buộc và luôn thức dậy vào mỗi giờ trong đêm. Cô đã có một sự cố Deja vu khi đến thăm Địa điểm Lịch sử Quốc gia ở Fort Smith, Arkansas, nơi có bảo tàng và tòa án cũ. Đây là nơi mà Thẩm phán Parker — “thẩm phán treo cổ” nổi tiếng đã tổ chức những phiên xử của ông từ năm 1875 đến năm 1897. Người ta đã bảo quản nhà tù và phục dựng giá treo cổ. Cô biết mình đã ở đó, và đó là một trải nghiệm khủng khiếp. Chuyến đi là một trải nghiệm kinh dị đối với cô ấy.

Trong phiên làm việc, cô đã trở lại cuộc đời là một người lính Liên minh bị bắt cùng với một số người khác. Họ bị nhồi nhét vào một căn phòng u tối với những cửa sổ nhỏ. Nỗi sợ khi tay chân bị buộc bắt nguồn từ việc bị xích vào tường bằng dây xích. Không có khả năng ngủ trọn đêm vì không thể ngủ được bao nhiêu trong tình huống như vậy, đồng thời cũng sợ những gì sắp sửa xảy đến. Trong vài ngày kế tiếp, toàn bộ họ đã bị treo cổ.

Ca này chỉ là một ví dụ về việc trải nghiệm Deja vu có thể là lời nhắc nhở vô thức cho một tiền kiếp — cũng giống như niềm đam mê với các thời kỳ và nền văn hoá (quốc gia) xác định.

* * *

Một thân chủ khác là y tá chuyên nghiệp, có bằng thạc sỹ về tâm lý học. Cô đã làm việc khá lâu với một nhà trị liệu để cố tìm ra đáp án cho vấn đề của mình, nhưng đã không thành công với nó. Kết luận duy nhất họ có thể đưa ra là có một chuyện đã xảy ra trong thời thơ ấu mà cô ấy không nhớ được — Đó vẫn chưa giải đáp vấn đề của cô. Cô ấy gặp vấn đề với đứa con cả của mình. Khi mang thai cậu ta, cô ấy vẫn chưa lấy chồng, và muốn phá thai. Cha đứa trẻ cuối cùng muốn kết hôn cùng cô, cũng nói chuyện với cô để giữ lại em bé. Nhưng từ khi đứa trẻ chào đời, cô cảm thấy bị nó uy hiếp và đe dọa. Cô nghĩ có lẽ cậu ta đã gần như nhận ra cô từng cố bỏ cậu ta. Mặc dù bây giờ cậu ta đã là một người lớn, nhưng vẫn có vấn đề.

Trong suốt phiên làm việc, cô đến thẳng một cảnh mà cô là một người đàn ông đang cực kỳ tức giận. Hai tay cô bóp lấy cổ họng của ai đó và làm người kia nghẹt thở. Khi chúng tôi có thể nhìn thấy người đó là ai, cô ấy nói đó là con trai mình trong cuộc đời này. Đương sự đã phát hiện anh ta dang díu với vợ mình, và sắp giết chết anh ấy. Người vợ — cô ấy đột nhiên bật cười — là bà mẹ có mối quan hệ rất xấu với cô ấy trong kiếp này. Cô đã giết chết người đàn ông mà kiếp này là con trai của mình. Các nhà chức trách đã đến đưa cô ấy (anh ấy) vào một nhà tù khủng khiếp đầy gián chuột và không có cửa sổ. Rất dơ bẩn, rất ảm đạm. Cuối cùng anh ta chết tại chỗ đó. Con trai đã trở lại trong cuộc đời này để họ có thể xử lý nghiệp tiêu cực, nhưng cậu ta đã trở lại với một sự oán giận đối với cô. Không có gì ngạc nhiên khi cô cảm thấy bị đe dọa và uy hiếp bởi cậu bé này.

Trong cuộc sống hiện tại, cô không bao giờ có thể lý giải sự ghê tởm tuyệt đối của mình đối với những người nghiện rượu. Mùi rượu, cách họ nói chuyện và cách họ hành động, thực sự đẩy lui cô ấy. Khi chúng tôi hỏi về điều đó, cô ấy khẳng định mình đã liên hệ rượu với cảnh cô ấy đang bóp chết người khác. Có lẽ cả hai đều đã uống rượu, điều này làm gia tăng cơn giận. Bất kể là gì, nó đã dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Vì vậy, kiếp này cô phải trở lại với tất cả những người có liên quan để cố gắng xử lý nghiệp tiêu cực. Bằng cách nhận ra và nhìn thấy điều này thực sự thuộc về một kiếp khác, cô ấy có thể tha thứ cho bản thân và tất cả những người tham gia. Chúng ta có thể để nó lại trong quá khứ, và điều này sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề.

Trong công việc, tôi đã tìm thấy vô vàn cách để trả nghiệp. Nhưng cách ít được kỳ vọng nhất để hoàn trả một vụ giết người là trở lại và để nạn nhân giết mình — Điều này không giải quyết được gì cả, nó chỉ giữ bánh xe nghiệp quả quay tiếp và chỉ sinh ra nhiều nghiệp hơn. Tôi được cho biết cách tốt nhất để một kẻ giết người trả nợ cho tội ác của mình là “phương pháp mềm” — thông qua tình yêu. Ví dụ, người là kẻ giết người sẽ được đưa vào vị trí mà họ phải chăm sóc cho nạn nhân của mình. Họ có thể phải cống hiến toàn bộ cuộc đời mình để chăm sóc cho người đó: một người cha mẹ ăn bám, một đứa con tàn tật… Họ sẽ không được phép có cuộc sống riêng của mình. Đây là một cách trả nợ khôn ngoan hơn hơn là “một mạng đổi một mạng”.

Nhà tâm lý học của cô nói rằng ông không phản đối việc cô muốn thử liệu pháp tiền kiếp, chẳng qua ông không tin vào điều đó. Thế nhưng, có qua một triệu năm nữa thì cô cũng không thể tìm ra nguyên nhân của những vấn đề này bằng liệu pháp chính quy truyền thống. Tôi ước có thể đậu lên tường để xem ông ta sẽ nói gì khi nghe cô ấy bảo mình không cần điều trị thêm nữa. Cô ấy đã tìm ra đáp án trong hình thức trị liệu này.

* * *

Một trường hợp khác ở New Orleans, là một phụ nữ trẻ thừa cân và rất muốn có con. Cô ấy từng dùng thuốc giúp thụ thai và không có hiệu quả. Cô đã có một khoảng thời gian khủng khiếp với kinh nguyệt của mình, cũng bị ra máu trong nhiều tháng liền liên tiếp. Giải pháp duy nhất là dùng thuốc tránh thai cố gắng điều chỉnh lại kinh nguyệt, hất đổ mục đích nỗ lực thụ thai. Cô cũng cố gắng giảm cân. Trong quá trình hồi quy tôi hỏi về khả năng có con. Tiềm thức nói trong kiếp sống gần nhất, cô là mẹ nuôi và đã có đến mười một đứa con nuôi. Ngay khi một đứa rời nhà, một đứa khác sẽ lập tức đến. Cô ấy cảm thấy rất tốt với sự tiếp nối của đám con, cũng rất thích chúng, nhưng trong cuộc đời này họ cho cô ấy nghỉ ngơi. Họ nói không cần phải lo lắng, cô ấy sẽ có một đứa trẻ. Cơ thể cô đã được điều chỉnh và bắt đầu trở lại bình thường. Sự thừa cân là một thử thách mà cô phải trải qua, đặc biệt là khi còn trẻ và trưởng thành, để xem liệu cô có thể gánh chịu trêu đùa và những nhận xét khắc nghiệt từ người lớn hay không.

Bây giờ cô đã vượt qua bài kiểm tra và đã được phép để giảm cân. Cho đến lúc có thể có con, cơ thể cô sẽ ở trong tình trạng tốt. Và dĩ nhiên, đứa trẻ sẽ đến vào thời điểm nên đến.

Cuộc đời cô cũng quá nhạy cảm với những giai đoạn trầm cảm, cảm thấy cô đơn và trống vắng. Cô ấy rốt cuộc suy sụp không thể ngưng khóc. Từ những ghi chép của cô, cô nói, “Tôi cảm thấy bên trong thật trống rỗng. Tôi thường cảm thấy cuộc sống mà tôi làm chủ là bình bình và nhạt nhẽo. Đôi khi tôi cảm thấy như tôi đang nghỉ ngơi. Những lúc khác tôi lại sợ chỉ là bình yên trước khi bão đến. Ở đó luôn luôn có nỗi buồn. Làm sao xác định nó, và tôi phải làm gì để thay đổi nó đây? Nỗi buồn là một phần của tôi kể từ khi tôi còn nhỏ, tám hay chín tuổi.” Tiềm thức đã đưa ra một bình luận rất thú vị. Nó nói cô đáng lẽ ra là song sinh. Một thực thể khác đã thỏa thuận để cùng cô đi vào cuộc sống này, nhưng tới phút cuối nó đã đổi ý và quyết định không muốn đến lúc này. Vì vậy, “cơ thể” kia đã không phát triển, và cô ấy là người duy nhất được sinh ra. Trong cả cuộc đời, cô vô thức cảm thấy rằng phần kia — người song sinh không còn ở đó — đã để lại cô đơn độc và bị bỏ rơi. Có một cảm giác buồn bã, cái gì đó đã mất đi, cùng với sự chán nản. Lý do là: cô ấy đã mất đi một thực thể khác đáng lẽ sẽ đi cùng cô trong cuộc đời này. Tôi chưa từng nói ra, nhưng tôi vẫn tự hỏi đứa trẻ mà cô ấy sẽ có trong tương lai đó, có lẽ nào chính là thực thể kia — cuối cùng cũng quyết định nhập thể.

Khi chúng tôi nói với mẹ cô ấy về điều này, bà nói đó thực sự là một cú sốc, bởi vì bà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Các bác sĩ chưa hề nói với bà về khả năng có thai đôi. Thân chủ của tôi sinh năm 1972. Tôi không biết có phải họ đang tìm kiếm cái được gọi là “song sinh ma” hay “song sinh biến mất” hay không — đó là một hiện tượng lạ hiện nay. Sau đó khi chúng tôi ăn tối cùng nhau, mẹ cô nói có một bác sĩ lạ đã được thay vào lúc cô được sinh ra. Có lẽ vị bác sĩ quen kia có thể nói với bà xem có bất kỳ dấu hiệu gì của một đứa trẻ nữa hay không. Nhưng tôi cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết.

Tôi đã khám phá những trường hợp vô sinh khác do chết non. Một nỗ lực của tiềm thức để giữ cho việc đó không xảy ra lần nữa. Đôi khi logic mà tiềm thức sử dụng thật lạ lùng.

* * *

Một ca hồi quy diễn ra tại San Jose, California, tháng 5 năm 2000. Một người phụ nữ tràn ngập nỗi buồn suốt cả cuộc đời, chẳng hạn như trầm cảm. Cuộc đời cô có một khuôn mẫu tái lặp của việc bị bỏ rơi, bị từ chối, cảm giác không xứng đáng, đứa trẻ bị vứt bỏ, và sợ “cái gì đó”? Cô đã bị bỏ rơi khi còn nhỏ và lớn lên trong trại trẻ mồ côi, có những rắc rối với nam giới, hôn nhân, công việc, luôn cảm thấy mình không đáng giá và không thể đạt được bất cứ điều gì. Cô ấy cũng bị chứng đau nửa đầu, điều mà tôi bắt đầu nghĩ là cách cô ấy tự trừng phạt mình. Một người rất đáng buồn và đáng thương.

Chúng tôi đi đến một cuộc đời quan trọng đã giải thích tình cảnh của cô ấy. Cô thấy mình ôm đứa trẻ một tuổi chạy xuyên qua các con đường của một thành phố. Tất cả mọi người điên cuồng mà chạy, la hét vì bị nhiều binh lính cưỡi ngựa đuổi đánh — Rõ ràng đang xảy ra một cuộc xâm lược. Lo sợ cho tính mạng của mình, cô cố gắng tìm nơi ẩn náu. Em bé khóc, cô ấy sợ nó sẽ gây chú ý và họ sẽ tìm thấy cô. Vì vậy, cô đặt nó xuống bên cạnh một bức tường và chạy đi nấp bên trong tòa nhà. Cô nghĩ, chắc chắn không ai có thể làm hại một đứa trẻ, nhưng khi thấy binh lính leo xuống đường và giết đứa trẻ, cô đã bị nỗi đau ức chế đến mức thậm chí không để tâm khi họ tìm ra và cưỡng hiếp cô rồi giết chết. Cô đổ lỗi cho mình về cái chết của đứa trẻ, nghĩ rằng cô đáng lẽ nên giữ nó ở với mình. Dù thế nào thì cả hai người đều chết, nhưng cô không để tâm chuyện đó. Cô chỉ đổ lỗi cho bản thân vì đã bỏ lại đứa trẻ. Cô đã bị quẫn trí ngay cả ở cõi tinh thần.

Cô mang theo nỗi đau và sự dằn vặt đi đến cuộc đời này, cũng tái lặp khuôn mẫu trừng phạt. Tôi hỏi cô có thể tha thứ cho những binh lính đã giết chết con cô không? Cô ấy nói, vâng, cô ấy có thể, bởi vì họ chỉ đang thực hiện tính “người” của họ. Nhưng cô ấy không bao giờ có thể tha thứ cho mình vì đã bỏ rơi em bé. Sau khi đàm phán khá nhiều với tiềm thức, cuối cùng tôi đã làm cô ấy tha thứ cho mình. Nó rất khó khăn, nhưng là một sự cứu rỗi khi cô đã có thể làm điều đó. Khi cô ấy tỉnh dậy, chúng tôi thảo luận về chuyện này, tôi nói rằng cô ấy đã hành hạ bản thân mình xuyên suốt quá nhiều kiếp, và đã đến lúc để cho nó trôi đi. Bên cạnh đó, nếu đưa cô ấy trở lại kiếp sống trước đó nữa, tôi sẵn sàng đánh cược chúng ta sẽ khám phá ra cô ấy đang trả nghiệp cho những việc làm tương tự như binh lính. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Cô ấy cảm thấy một sự giúp đỡ lớn lao sau buổi làm việc. Cảm giác không xứng đáng biến mất và được thay thế bởi một trong những sự hy vọng và mong đợi. Tôi cảm thấy cô ấy đã có một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Đã đến lúc phải thôi tự trừng phạt và bắt đầu sống.

* * *

Ca hồi quy tiếp theo đây liên quan đến một phụ nữ khá trẻ tuổi đến từ Tiệp Khắc, đang sống ở Luân Đôn. Cô đã nghiên cứu siêu hình học trong nhiều năm tại trường Cao đẳng Nghiên cứu Tâm linh, nhưng chưa có bằng cấp nào. Cô ấy đã biết thông tin, nhưng luôn luôn quyết định không tham gia các kỳ thi cuối cùng hoặc viết các bài luận cuối cùng... Mối quan tâm chính của cô là bệnh chàm trên toàn thân thể. Cô ấy mắc bệnh này khi mới ba tháng tuổi. Mọi nỗ lực của bác sĩ đều không có hiệu quả gì nhiều. Khi còn nhỏ, cô đã nằm viện vài tháng liền để cố tìm ra cái gì đó có hiệu quả. Cô đã được dùng steroid, nhưng lại có tác dụng phụ. Cô từng thử thuốc đông y và có chút thuyên giảm, nhưng cũng gây nhiễm trùng dạ dày. Cô ấy hiện đang dùng một loại kem giữ cho bệnh không quá tệ hại trên khuôn mặt của mình. Trong những giai đoạn tồi tệ nhất, toàn bộ cơ thể ngứa lên và bỏng rát. Cô ấy muốn được giúp làm dịu căn bệnh này, mặc dù phần lớn cuộc đời cô ấy mắc bệnh và nó chắc chắn đã là một phần của cô ấy. Cô cảm thấy nếu nó được gỡ bỏ thì một phần của cô cũng bị lấy theo. Nó sẽ phải được thay thế bằng cái gì đó.

Ngay khi bước vào trạng thái nhập thần sâu, cô nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ và nhận ra mình đang nhìn vào lửa. Ngọn lửa ở ngay dưới chân và lan rộng lên người cô. Cô ấy trở nên buồn bã, vì vậy tôi chuyển cô ấy đến chỗ mà cô ấy có thể quan sát khách quan. Cô ấy thấy mình (như một người đàn ông) và những người khác bị ràng trói trên cọc trong một cánh đồng gần khu rừng và bị thiêu cháy. Chúng tôi quay trở lại phần đầu câu chuyện, cô ấy thấy mình và một số người nam khác sống trong một trang viên hoặc tư gia rộng lớn và được ngộ đạo. Họ sống lặng lẽ, học tập và viết trong những cuốn sách lớn, không làm phiền bất cứ ai. Tuy nhiên, các quan chức địa phương cho rằng họ rất nguy hiểm và làm việc với ma quỷ. Các quan chức đã được thúc đẩy bởi cộng đồng tôn giáo — những người cũng xem họ là một mối nguy hiểm. Một đêm họ bị đánh thức bởi những con chó và đám đàn ông đột nhập vào nhà. Bị chó và đám đàn ông truy đuổi, anh ta cùng một số người khác chạy qua rừng rồi bị bắt. Họ bị đưa tới một nơi trong thành phố, bị tra tấn khủng khiếp, cố ép họ tiết lộ nơi giấu sách. Trong quá trình tra tấn, trên khuôn mặt anh đã bị rất nhiều thương tổn, đặc biệt là hàm và mắt (đã khiến người phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc đời này). Cuối cùng, khi không thể có thêm thông tin nào, những kẻ ngộ đạo bị đưa tới một căn phòng lớn để làm một phiên tòa giả. Lúc đó, anh ta cực kỳ đau đớn và hoàn toàn mất phương hướng, nên không thể tham gia vào phiên tòa hay trả lời bất cứ cáo buộc nào. Anh chỉ ngồi đó trong trạng thái lờ đờ nghe mọi thứ diễn ra xung quanh mình như thể đang trong mơ. Cũng không ảnh hưởng gì, vì đó chỉ là một phiên tòa giả, một loại hình thức thôi. Sau đó, họ bị đưa ra cánh đồng gần rừng và thiêu trên cọc. Anh ta và những người khác đã không làm gì sai, họ chỉ sở hữu kiến thức bí mật mà họ đang cố gắng bảo vệ. Cô ấy nói vài cuốn sách đã được giấu ở nơi mà những người ngày đó sẽ không bao giờ tìm thấy.

Chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần trong lịch sử. Luôn có những nhóm ngộ đạo cố gắng giữ gìn tri thức, cũng luôn có những nhóm khác cố gắng giành lấy tri thức đó để sử dụng cho mục đích của mình. Đây là lý do đích thực của cái gọi là “các cuộc săn phù thủy” xuyên suốt trong Tòa án dị giáo. Giáo hội đã cố gắng loại bỏ những người có tri thức bí mật mà mình đã không thành công lấy được. Bây giờ chúng ta biết rằng không có gì mất đi. Các tri thức đã được giấu ở nơi an toàn nhất trong tất cả: tiềm thức con người.

Tiềm thức thừa nhận việc thấy lửa lan lên người là nguyên nhân của bệnh chàm, ngứa rát là biểu tượng cho cái chết đó. Dễ dàng thấy lý do cô ấy không thể hoàn thành các khóa học siêu hình trong kiếp sống hiện tại của mình. Cô ấy vô thức sợ rằng điều tương tự sẽ xảy ra nếu cô ấy có được tri thức, nhưng điều này cũng không ngăn cản cô ấy tìm kiếm và nghiên cứu nó. Tôi đã phải thuyết phục tiềm thức rằng chuyện bị thiêu trên cột sẽ không xảy ra lần nữa, bởi vì cô ấy đang sống trong một thời đại hoàn toàn khác. Bệnh chàm cũng có thể được gỡ bỏ vì nguyên nhân đã được nhìn nhận, và nó không còn cần thiết nữa.

Tôi nhớ cô từng tuyên bố nếu bệnh chàm được lấy đi thì phải thay thế nó bằng cái gì đó khác. Cô đã được cho thấy một kiếp sống ở Hà Lan, để cô thấy rằng tại một thời điểm cô ấy đã sở hữu một cơ thể mạnh khỏe. Cô ấy thực sự thích cơ thể đó, tiềm thức nói cô ấy có thể thay thế bệnh chàm bằng hình ảnh cơ thể khỏe mạnh của cô gái Hà Lan kia. Điều này khiến cô rất hạnh phúc và cô ấy đồng ý cho phép nó xảy ra.

* * *

Một nữ thân chủ bị đau lưng dưới do vấn đề đĩa đệm, bác sĩ muốn phẫu thuật. Cô đã sống lại tiền kiếp như một người lính da đen ở Hàn Quốc, những quả bom phát nổ khắp nơi, anh ta bị dính đằng sau, và nó ném anh ta vào một cái rãnh đầy nước. Bị liệt, anh ta không thể ra được và chết đuối. Anh đã trở lại quá sớm và mang theo ký ức ở lưng. Điều này cũng giải thích nỗi sợ của cô về không gian kín và không thoáng khí (thỉnh thoảng cũng viêm phế quản).

* * *

Trong công việc, tôi phát hiện có nhiều linh hồn xếp hàng chờ một thân thể khuyết tật hơn là những thân thể bình thường. Điều này rất dễ hiểu từ quan điểm tinh thần. Kế hoạch đầu thai trên Trái Đất là trả càng nhiều nghiệp trong một cuộc đời càng tốt, để tránh phải quay trở lại nhiều lần. Nhiều nghiệp có thể được hoàn trả bằng một cơ thể khuyết tật. Linh hồn đang học những bài học tuyệt vời, và cả người chăm sóc (cha mẹ, …) nữa. Những người này trước khi tiến vào kiếp này đã đồng ý rằng mình sẽ chăm sóc cho cá nhân và giúp họ càng nhiều càng tốt. Mọi thứ trong cuộc đời đều là bài học, mặc dù một số bài học thì khó hơn những bài khác. Thêm nữa, người nhìn thấy người tàn tật sẽ học được những gì? Người quan sát phản ứng như thế nào? Người tàn tật đang dạy cho tất cả mọi người mà họ tiếp xúc cùng. Do đó họ không phải là kẻ đáng thương hay bị xa lánh. Họ được thừa nhận và ngưỡng mộ vì đã chọn một lộ trình khó khăn trong cuộc đời này.

* * *

Những người được nhận làm con nuôi biết điều đó sẽ xảy ra. Tất cả đều đã được lên kế hoạch từ cõi bên kia, là sự an bày được thực hiện giữa bậc sinh thành cũng như bậc dưỡng dục. Các cha mẹ sinh thành đã đồng ý đưa cho các gen thiết kế cơ thể vật lý, và họ học một bài học bằng cách cho đứa trẻ đi. Cha mẹ nuôi đã đồng ý nuôi đứa trẻ trong môi trường mà nó quyết định là nó muốn, để học những bài học nó khao khát trong cuộc đời này. Tuy nhiên, các kế hoạch không phải luôn luôn bất biến. Luôn có tự do ý chí (không chỉ của đương sự, mà của tất cả mọi người họ tiếp xúc cùng). Tất cả những người tham gia đều có thể thay đổi kết quả.

* * *

Trường hợp sau đây liên quan đến tình yêu đầu tiên của tôi: khám phá tri thức bị mất hoặc chưa biết. Đó là một chút thú vị của lịch sử tính khả năng.

Một người đàn ông ở Anh là giám đốc của một công ty in ấn, đặc biệt giỏi trong đàm phán và kỹ năng con người. Tuy nhiên, ông cảm thấy bị mắc kẹt trong công việc và trách nhiệm của mình, đặc biệt là hôn nhân. Ông đã phát triển một thói xấu là nheo và lác mắt. Điều đó gây phiền nhiễu cho ông, và ông nghĩ nó khiến ông trở nên kỳ quái khi nói chuyện với mọi người trong công việc của mình. Ông cố giả vờ rằng đó chỉ là một sự kích ứng mắt. Ông cũng nhạy cảm với ánh sáng. Ông chủ yếu muốn biết có nên thay đổi phương hướng của mình trong cuộc sống hay không — kiếm một công việc khác, và có lẽ để lại vợ cùng bốn đứa con để theo đuổi cuộc sống với tình nhân của mình. Một phần trong này có thể là kết quả của tuổi tác (ông ở tuổi 40), thời điểm một số người bắt đầu đặt câu hỏi về con đường của mình và nghĩ rằng họ đã “bỏ lỡ thuyền”. Ông có nhiều sở thích nguy hiểm: dù lượn, lặn, leo núi. Ông yêu thích sự phấn khích và nguy hiểm của nhiều trò vui hoàn toàn trái ngược với công việc của mình (cái ông đang thấy là nhàm chán).

Ca hồi quy của ông ta rất lạ, tôi tự hỏi chúng tôi có phải đang tham gia vào một mảng lịch sử Thế chiến II chưa được biết đến hay không. Lúc đầu, ông đi vào một cuộc sống bình phàm làm thợ rèn với một gia đình sống hạnh phúc ở một thị trấn nhỏ đâu đó phía tây nước Mỹ. Không có gì bất thường trong sinh hoạt, tôi bảo ông ấy tiến đến một ngày quan trọng. Khi làm như vậy, ông ta bất ngờ hoảng hốt nói mình nhìn thấy đám mây hình nấm của một vụ nổ bom nguyên tử đang dâng cao lên bầu trời, rồi một ánh sáng chói mắt bao trùm lấy ông. Tất nhiên, tôi nghĩ nó là vụ nổ nguyên tử ở Hiroshima hay Nagasaki, bởi vì đó là những thứ tôi quen thuộc. Nhưng không phải như vậy.

Ông kêu lên: “Nó quá mạnh! Họ nhất định sai lầm rồi! Nó mạnh hơn xa dự tính!” Ông hoàn toàn bị sốc, bắt đầu co người run lắc. Ông ấy không thể nói chuyện với tôi vì đang bị cuốn vào những phản ứng vật lý. Tôi đặt tay lên ông ấy để bình ổn và yêu cầu ông ta tự loại mình ra khỏi hiện trường, xem xét nó từ một vị trí khách quan, như vậy ông có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra. Phải mất mấy phút ông ấy mới làm được điều này, ông đã bị cuốn vào chấn động và co giật mà không thể nói được. Gần như thể ông đã bị cuốn vào một trận sóng xung kích dữ dội. Rốt cuộc khi có thể nói chuyện, ông nói mình là thành viên của một nhóm khoa học gia đang thử nghiệm loại năng lượng này. Chuyện này đã xảy ra ở Đức, và nó khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Họ ở trong một vùng núi, có một phòng thí nghiệm trong một hẻm núi giữa hai ngọn núi. Ông nghĩ ông là người Nga thay vì người Đức. Mỗi nhà khoa học chỉ có một phần của phương trình hoặc công thức. Họ phải tập hợp và ghép lại tất cả mới có thể khiến nó vận hành. Không gì có thể được thực hiện riêng biệt vì mỗi người đều không biết những phần còn lại. Ông được chọn tham gia vì có kiến thức vật lý và toán học tuyệt vời. Nhóm khoa học gia hiểu các khái niệm trên giấy, và cách nó được cho là sẽ vận hành, nhưng họ chưa từng thử nó. Họ đã tham gia một cuộc chiến tranh và đang cố gắng tìm ra vũ khí mới. Nếu có người bị giết — điều đó không quan trọng, bởi vì họ đang cố cứu người của mình. Rõ ràng khi vụ nổ xảy ra, họ đang thử nghiệm — cố ý hoặc do nhầm lẫn. Tuy nhiên, ông đang rất lo lắng về sức mạnh của vụ nổ. Ông đã nghĩ nó sẽ không quá lớn. Ông nghĩ họ đang làm việc trên một thứ mà có thể phá hủy một khu vực rộng lớn, nhưng ông kinh khiếp nhận ra nó sẽ phá hủy cả một thành phố hoặc hơn. Nó mạnh hơn rất nhiều so với cái mà ông ta (và ông đoán rằng những người khác) có thể tưởng tượng ra. Khi ông nhìn xuống khung cảnh từ trên cao, không còn gì nữa cả. Phòng thí nghiệm và mọi thứ đã hoàn toàn bị phá hủy. Chừng nào còn nhìn vụ nổ từ vị trí này, ông ấy vẫn có thể nói chuyện mạch lạc và khách quan. Còn nếu ông ta nói về vụ nổ và bị cuốn về lại hiện trường, ông ta sẽ lại bắt đầu run rẩy và co giật. Vì vậy, tôi phải bình ổn lại cho ông mỗi lúc và đưa ông trở lại điểm an toàn của mình.

Tiềm thức của ông cho biết ông đã được phép sống lại cuộc đời này để có thể thấy rằng nếu ông đã sống sót qua một thứ ở mức độ đó, thì không gì có thể làm ông bận lòng. Ông ấy sẽ có thể sống sót qua bất cứ tình huống nào trong cuộc sống. (Mặc dù theo nghĩa đen ông ta đã không sống sót qua được vụ nổ, nhưng linh hồn ông đã thoát khỏi đó mà không bị tổn thương) Điều này giải thích tật nheo mắt, lác mắt và chán ghét ánh sáng trong cuộc sống hiện tại khi ông ở trong một tình huống căng thẳng. Nó đã cố gắng nhắc nhở rằng ông ta có thể xử lý bất cứ điều gì.

Đức đã thử nghiệm năng lượng nguyên tử trước hay cùng thời gian với Hoa Kỳ? Có người nói với tôi người Đức đã thử nghiệm với “nước nặng”. Có lẽ đây là lý do họ không thành công. Có thể các nhà khoa học hàng đầu của họ — những người sở hữu tất cả các phần riêng biệt của tri thức — đã bỏ mạng trong thử nghiệm chết chóc này và không cách nào họ có thể nhanh chóng khôi phục thử nghiệm tới mức độ nguyên bản đó. Những người đã nghe tôi nói về điều này nói rằng nếu vậy thì phải có người đã chú ý tới đám mây và hậu quả. Có thể không. Chúng ta đã thử nghiệm ở White Sands, New Mexico, nhiều năm trước khi Bomb A thật sự bị bỏ xuống Nhật Bản. Họ đã tiến hành thử nghiệm mà có lẽ không biết những gì họ đang nhìn thấy. Hãy nhớ rằng đây là bí mật được bảo vệ cẩn thận nhất của chiến tranh: sự phát triển của bom nguyên tử. Chỉ những người có khả năng biết mới biết về nó cho đến khi quả bom rốt cuộc bị thả xuống Nhật Bản. Có lẽ điều tương tự đã xảy ra ở Đức. Ông ấy chỉ ra rằng phòng thí nghiệm đã được đặt tại một chỗ biệt lập trên núi. Có lẽ (giống như White Sands) chúng nằm cách xa văn minh, thế nên ai có thể biết được về nó? Nếu ai đó nhìn thấy vụ nổ, họ sẽ không biết nó là gì, bởi vì không có gì giống như thế này tồn tại trong liên hệ tương quan của con người. Ngay cả bom bình thường thôi cũng đã đủ khủng khiếp. Đây có lẽ là bí mật kín đáo nhất của Đức. Sau chiến tranh, các nhà khoa học hàng đầu của Đức đã đến Mỹ để làm việc cho chương trình tên lửa của chúng ta. Chúng ta biết họ đã thử nghiệm và phóng tên lửa (V-2) trong Thế Chiến II. Tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng là họ cũng đang thử nghiệm năng lượng nguyên tử. Chúng ta chỉ đánh bại được họ bằng nó. Bom nguyên tử của chúng ta ban đầu được dự tính thả xuống Đức, nhưng cuộc chiến kết thúc trước khi nó sẵn sàng, do đó nó đã được thả vào Nhật Bản để xem nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây là một thực tế của lịch sử. (Xem cuốn A Soul Remembers Hiroshima của tôi) Tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng cả hai nước đang làm việc trong các dự án bí mật và có thể đều nhận thức được tiến bộ của nhau.

* * *

Tất cả những ca này đều tìm thấy câu trả lời mà cộng đồng y khoa hợp lý sẽ không bao giờ chấp nhận hay tìm kiếm. Tuy nhiên, chúng có ý nghĩa hoàn hảo thông qua logic của tiềm thức. Họ cũng chỉ ra phương pháp để nhà trị liệu cố gắng thuyết phục thân chủ rằng vấn đề không còn cần thiết nữa. Đó là vấn đề thuộc về một thân thể khác mà đã không còn tồn tại nhiều năm trước đây. Không có cuốn sách nào dạy nhà thôi miên phải làm gì hay nói gì. Có nhiều chuyện xảy ra trong quá trình, chỉ có thể dựa vào “thường thức” để cố gắng xử lý một tình huống bất ngờ. Điều cốt yếu là thân chủ phải luôn luôn được bảo vệ. Chúng ta phải thực hành theo cùng một lời tuyên thệ như các thành viên của ngành y khoa: “An toàn là trên hết!”

Những ca trên đây chỉ là ví dụ ít ỏi trong hàng ngàn trường hợp tôi đã thực hiện điều trị. Tôi đã cố gắng chọn một số để cho thấy có nhiều cách giải thích cho các vấn đề về thể chất cũng như những vấn đề khác của thân chủ, và làm thế nào nó có thể được truy nguyên từ kiếp sống khác. Ngoài ra, điều này chứng tỏ vấn đề có thể được xử lý dễ dàng với sự giúp đỡ vô giá từ tiềm thức của đương sự. Những người hoài nghi sẽ nói đương sự đã tưởng tượng ra một câu chuyện có thể giải thích về vấn đề sức khỏe. Nếu đúng là như vậy, thì tại sao họ chọn một cái gì đó kỳ quái (và thường kinh khiếp) để đưa ra một lời giải thích? Có rất nhiều cách đơn giản để làm điều đó nếu họ muốn tạo ra một sự tồn tại ảo tưởng. Nếu những trường hợp này được xem xét khách quan, sẽ thấy rằng chúng chắc chắn không biểu hiện các đặc điểm của sự ảo tưởng. Ngay cả khi đó là trí tưởng tượng của họ, thì điều quan trọng là họ đã tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của mình. Và với câu trả lời đã đến tự do. Đó là khoản bồi thường lớn nhất của tôi cho những năm làm việc: có thể giúp đỡ người khác.

Tất nhiên, các câu hỏi là một phần thiết yếu của toàn bộ quá trình. Tôi đã nhiều lần nghe “họ” nói phương pháp hỏi rất là quan trọng. Đặt câu hỏi trở thành một nghệ thuật. Nếu câu hỏi không được hỏi chính xác, thì tôi chỉ nhận được một phần thông tin hoặc không có gì quan trọng. Câu hỏi phải được diễn đạt một cách chính xác, đây là những gì tôi học được trong gần ba mươi năm phát triển kỹ thuật của mình. Thực hành là rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ kỹ thuật trị liệu nào.

Khi một người đã chấp nhận sự thật của khái niệm luân hồi thì bước tiếp theo chính là hiểu rằng: Trái Đất không phải ngôi trường duy nhất mà một người có thể lựa chọn tham dự. Tất cả chúng ta đều từng có mặt trên các hành tinh khác, thậm chí cả những chiều kích khác mà có thể không có thân thể vật lý — có thể là một sinh mệnh năng lượng. Chúng ta không bị giới hạn bởi thế giới vật chất như Trái Đất mà chúng ta biết. Mọi thứ đều có thể. Đây là những gì tôi khám phá trong các chương sau. Những thế giới khác, những thực tại khác, những khả năng khác.

Chương này tập trung vào những trường hợp trị liệu tiền kiếp “bình thường”. Các chương tiếp theo sẽ tập trung vào các trường hợp “dị thường” hoặc bất thường mà thân chủ vẫn nhận được thông tin có giá trị để giải quyết các vấn đề của họ, mặc dù tiềm thức đã đưa họ xuống những lộ tuyến bất thường và không quen thuộc. Dọc đường nó cũng cung cấp thông tin vô giá cho tâm trí tò mò như một phóng viên và nhà nghiên cứu về “tri thức bị mất” hoặc chưa biết của tôi.

MỤC II
TRI THỨC CỔ ĐẠI VÀ
NHỮNG NỀN VĂN MINH BỊ MẤT

Chương 3
NGƯỜI MÈO (MỘT NHÂN SƯ KHÁC BIỆT)

Đây là một phiên làm việc cá nhân mà tôi đã tiến hành vào tháng 6 năm 2001, trong khi ở thành phố Kansas, bang Missouri tại Hội nghị Giáo hội Thống nhất.

Trong kỹ thuật thôi miên của mình, tôi làm đối tượng tiến vào tiền kiếp bằng cách đưa họ xuống từ một đám mây trắng. Những ca trị liệu tiền kiếp bình thường có thể có những kết quả dễ dự đoán —— nhưng nó thường có kết quả không thể đoán được và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra — Đó là sự phấn khích trong công việc của tôi, bởi tôi không bao giờ biết người đó sẽ đi đến đâu. Trong trường hợp này, khi xuống khỏi đám mây, Jane rất ngạc nhiên và bối rối khi thấy mình ở Ai Cập. Cô có thể nhìn thấy các kim tự tháp, nhưng sự chú ý của cô tập trung nhiều hơn vào một ngôi đền mỹ lệ gần đó.

“Kim tự tháp ngày nay đã là phế tích. Chúng nhìn cũ kỹ hơn. Tôi đang thấy chúng trong bộ dạng của chúng hiện tại, nhưng tôi đã biết chúng trong lúc ấy, trước khi chúng trở thành phế tích. Tôi nhớ thời điểm chúng còn mới mẻ, sáng bóng và đẹp. Những họa hình thật tuyệt đẹp. Tôi có thể nhìn thấy họa hình trong phế tích trước khi chúng bị đập phá. Nó giống như nhà. Tôi biết những nơi này. Đây là khu vực thoải mái của tôi. Đó là lý do tại sao tôi đến đây. Vui phải không? Tôi sẽ trở lại vào lúc đó thay vì hiện tại. Trở lại khi chúng đã có, ôi ôi, thật tuyệt. Tôi có thể nhìn thấy những pho tượng vàng trong đền thờ. Tôi đặt mặt mình vào tượng vàng, con mèo vàng. Thật buồn cười vì vàng lại ấm áp như vậy. Có một loại năng lượng trong khối vàng đó. Tôi làm việc với các Pharaoh, tôi là một trong số ít những người được phép ở trong đền thờ. Tôi đã đi đến một ngôi đền nơi tôi cảm thấy tình yêu vĩ đại này. Tôi nhìn thấy tất cả. Ôi, Chúa lòng lành! Tất cả những người đó.”

D: Có người ở đó sao?

J: Không phải ở chỗ này. Họ không được phép ở đây. Đây là một trong số ít những nơi mà chỉ người được chọn mới được phép an tọa. Tôi đang cố thoải mái hơn ở đây, bởi vì phần nhận thức của tôi vẫn tiếp tục trồi lên nói, “Đây thật lố bịch!” Và tôi nói với nó, “Im đi!”

Điều này thường xảy ra khi người ta lần đầu tiên bước vào một cảnh tiền kiếp. Tâm trí ý thức cố gắng làm xao nhãng và xáo trộn. Bất cứ ai lần đầu tiên cố gắng thiền định đều biết chính xác cái cách mà tâm trí lảm nhảm và cố gắng ngăn chặn quá trình. Điều tốt nhất để làm là hãy mặc kệ nó. Khi người ta đi sâu hơn vào mô tả khung cảnh, tâm trí ý thức tắt đi, vì không ai chú ý đến nó. Kỹ thuật thôi miên mà tôi phát triển được thiết kế để đẩy tâm trí ý thức sang một bên, không cho nó can thiệp. Bạn đóng nó lại và cho phép tiềm thức tự do cung cấp thông tin. Nếu không có thắc mắc và sự can thiệp của tâm trí ý thức, thông tin sẽ thuần và chuẩn hơn.

D: Đừng lo lắng về phần đó. Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn đang nhìn thấy.

J: Tôi cảm thấy những người khác không dám đến đây, bởi vì nó không an toàn cho họ, là do năng lượng. Đây là đền thờ của ánh sáng trắng. Đây là nơi tồn tại của nó ở cảnh giới này. Tôi cần phải đi vào ánh sáng đó. (từ lúc cô bước vào khung cảnh, tất cả đều được nói bằng một cảm giác sợ hãi và không tin tưởng) Và có một sự hiện diện như vậy trong ánh sáng đó.

Có rất nhiều sự kính sợ, tôi biết tôi phải kéo sự chú ý của cô trở lại việc miêu tả khung cảnh xung quanh, để chúng tôi có thể tìm thấy địa điểm cô đang ở.

D: Khu vực đền thờ có tách biệt với kim tự tháp không?

J: Khi trôi xuống từ đám mây, tôi đến ngôi đền này. Tôi thậm chí không nghĩ họ đã khám phá ra nơi này. Họ đang tiến gần hơn. Bạn đi qua các ngôi mộ — đó là nơi người chết đến. Nhưng đây là một ngôi đền nơi người sống đến. Và đây là nơi tôi sống. Đây là nơi tôi làm việc. Đây là cái mà tôi được sinh ra vì nó.

D: Nhưng bạn đã nói ở đó có những người khác?

J: Có những trợ thủ trong đó. Họ mang những người khác đến với chúng tôi — làm việc ở đây, làm việc trong ánh sáng. Họ đến với chúng tôi để được tư vấn. Thật buồn cười vì họ nghĩ chúng tôi là những người hiểu biết, nhưng hiểu biết chỉ đến thông qua ánh sáng. Và họ không dám bước đi trong ánh sáng.

D: Bạn nói ở nơi đó có rất nhiều năng lượng. Người bình thường không thể ở trong năng lượng đó?

J: Không thể ở nơi đó. Không thể ở trong ánh sáng trắng.

Tôi yêu cầu cô ấy miêu tả bản thân và cô ấy đã bối rối một lần nữa, vì cô ấy không xác định mình là nam hay nữ.

J: (bối rối) Tôi cứ tiếp tục đi. Một phút tôi cảm thấy như mình là nữ, nhưng sau đó tôi cảm thấy như mình là nam.

Cô mặc một chiếc áo choàng trắng dài, nhưng cô không có tóc. Cô đã cạo đầu.

J: Chúng tôi không muốn tóc gây trở ngại. Tôi hầu như cảm thấy tôi là phụ nữ, nhưng cũng không phải, vì chúng tôi tránh xa việc phân loại giới tính. (cười thầm) Nhưng tôi nghĩ cơ thể này bình thường được phân là nữ, vì tôi nghĩ tôi có thể cảm thấy ngực mình. Tôi thực sự, thực sự gầy, vì vậy không có gì nhiều cho cơ thể của tôi.

Cô mang đồ trang sức phức tạp được miêu tả như một thứ bằng vàng và đá ôm lấy dưới cánh tay và xoắn quanh cổ tay, kéo dài lên ngón tay.

J: Họ trang hoàng cho chúng tôi thật đặc biệt. (Cười) Điều này quan trọng đối với bọn họ hơn là đối với tôi. Những người đến để được trị liệu, họ thích loại trang hoàng này. Nó làm cho họ cảm thấy như họ đang... để xem? Chúng ta hiện tại gọi là gì? “Tiền nào của nấy” (Cười) Đó là lý do tại sao có một bức tượng mèo vàng, và họ làm đồ trang sức bằng vàng cho chúng tôi, bởi vì những người chế tác trang sức cảm thấy trong vàng có chứa gì đó. Nó giống như một tình yêu trong giả kim thuật vàng. Là nó! Trong giả kim thuật. Họ chế tác những đồ trang sức này cho chúng tôi. (Ngạc nhiên) Vàng trợ giúp. Chính là nó! Cách nó chiếu sáng. Đó là năng lượng thuần khiết truyền qua. Năng lượng đi qua vàng, như thế khi tôi chạm vào người khác để trị liệu, nó giữ họ không bị thương tổn.

D: Nếu bạn không có vàng, họ sẽ bị thương tổn?

J: Vâng, nó giống như một bộ điều hòa từ ether vào trong vật lý. Khi đi vào ánh sáng, tôi cởi đồ trang sức ra, đôi khi tôi thậm chí cởi áo choàng luôn vì tôi không muốn có bất cứ thứ gì ngăn giữa tôi và sự không thể tin được đó. Sau đó tôi mặc lại áo choàng, để che người khác khỏi năng lượng cơ thể mà tôi nhận được.

D: Vậy bạn tạo ra nhiều năng lượng hơn khi ở trong trường năng lượng đó?

J: Ồ, không. Tôi chỉ mang lấy nó. Đó là cảm giác tuyệt vời. Nó vào trong bạn... vào các nguyên tử. Thật tuyệt vời.

D: Nó không làm bạn đau, nhưng bạn phải che chắn nó.

J: Cho những người khác. Nó quá mạnh đối với họ. Giống như bạn chạm vào họ và họ “phốc” một cái biến mất (Cười) Không nhắm vào cá nhân. Đó là lý do tại sao tôi phải coi chừng họ.

D: Năng lượng này có trong một khu vực của ngôi đền đó?

J: Vâng. Chúng tôi có đá của mình ở đó. Và những người mang năng lượng đó, khi chúng tôi đến gần khối đá đó, nó sẽ trở thành sống.

D: Đá này ở đâu?

J: Người ta đi vào phía trước, có một sảnh nơi người thường có thể ở, và mọi người tập trung lại. Sau đó là một khu vực mà năng lượng bắt đầu thay đổi một chút. Sau đó, họ đi vào một khu vực khác, nơi họ đặt nhiều tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức vào tường. Và sau đó tới khu vực chúng tôi giữ khối đá tránh xa những người khác vì lý do an toàn. Có màn cửa để che khuất chúng.

Khi nghiên cứu, tôi thấy rằng những ngôi đền cổ ở Ai Cập được thiết kế theo cách cô ấy nói. Ngôi đền được coi là Nhà của thần linh chứ không phải là nhà của giới chức tư tế. Tư tế tối cao là Pharaoh — người chỉ định các tư tế cao cấp và những người khác để thực hiện chức trách của ông ta cho các vị thần. Một ngôi đền điển hình có hai bộ phận: ngoại điện mà người mới nhập môn được phép đến, và nội điện nơi người ta có thể được vào sau khi đã chứng minh là xứng đáng và sẵn sàng để có được tri thức và thấu suốt cao hơn. Người cúng lễ không được phép vào sâu hơn sảnh ngoài — nơi họ có thể để lại của lễ. Tượng thần được thờ nằm ở nội điện. Nhưng trường hợp ngôi đền trong ca hồi quy này thì có một cái gì đó mạnh mẽ hơn nằm ở chỗ đó.

Trong Jesus and the Essenes, cũng có một tinh thể khổng lồ trong thư viện ở Qumran, các học trò Essene đã hướng năng lượng của họ vào trong nó, và nó được hướng đạo bởi Master of the Mysteries. Jesus đã học cách sử dụng năng lượng này khi còn là một học trò ở đó. Tinh thể này cũng nằm trong khu vực được bảo vệ nên học trò sẽ không bị tổn thương khi đến quá gần. Điều này cũng tương tự như Chiếc Hòm Giao Ước được giữ trong Holy of Holies sau tấm màn trong Đền thờ ở Jerusalem. Chỉ có các tư tế trình độ cao mới có thể tiếp xúc cùng nó. Trong Keepers of Garden, Phil đã nói về một tiền kiếp trên hành tinh khác mà anh làm công việc hướng đạo năng lượng, nơi anh đã hướng đạo năng lượng mà được hướng đạo đến anh ta. Vậy nên, dường như ngày xưa đã có nhiều người có quyền truy cập vào những khối đá năng lượng tương tự, cũng như kiến thức về cách sử dụng và hướng đạo năng lượng chứa đựng trong chúng. Đây là một phần của tri thức cổ xưa mà chúng ta đã mất. Dường như đã đến lúc đưa thông tin này trở lại áp dụng trong thời đại chúng ta.

D: Người bình thường sẽ không đi vào phòng đặt đá.

J: Không đi qua những khu vực đó. Không an toàn.

D: Họ không được đào tạo để có thể lấy năng lượng đó.

J: Đó là sự buông xả. Đó là những gì tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong cuộc đời này, chỉ là để buông bỏ. (Một khải ngộ) Ồ, thật khó tin! Những người trong chúng tôi — những người có thể làm việc với đá thiêng, chúng tôi đặt những mảnh của nó vào trong kim tự tháp cho các Pharaoh. Đó là lý do tại sao con người có thể mất mạng nếu họ đi vào những khu vực nào đó của kim tự tháp. Trên thực tế loại đá đó quá mạnh nên chỉ cần có một mảnh trong đó. Và những người đã đi vào các kim tự tháp sau này — vào thời hiện đại — những kẻ xâm lăng lăng mộ, họ nói về những lời nguyền. Không có lời nguyền nào cả. Đó là đá.

D: Nó chỉ là năng lượng, và nó có lẽ không tương thích với mọi người.

J: Vâng! Vâng!

D: Và họ nhận thức nó như một cái gì đó tiêu cực.

J: Nhưng xem, khối đá hiển hiện hóa bất cứ cái gì. Đó là bí mật của đá. Nếu trái tim họ không thuần khiết, thì họ có thể bị tiêu diệt, bởi vì họ đến gần năng lượng thuần khiết đó.

D: Họ hiển hiện hóa cái mà họ sợ, bất kể nó là gì. (Vâng) Điều đó nghe hợp lý. Nhưng loại đá nào là chính?

J: Thật buồn cười vì bạn nghĩ nó phải là một viên đá đặc biệt. Nhưng đó là một điều kiện kép: Tinh thể hoạt động tốt — và rất khó để tìm ra một tinh thể tinh khiết tốt. Sau khi có tinh thể tinh khiết, bạn đưa nó vào trong năng lượng thiêng, điều này làm cho tinh thể trở nên đặc biệt. Không phải bản thân tinh thể là đặc biệt. (Cười thầm) Không buồn cười sao? Người ta hiện tại mua toàn bộ những tinh thể này, rồi nghĩ chúng đang giúp đỡ họ. (Cười thầm) Đó là năng lượng. Không phải là bản thân tinh thể. Đó là năng lượng thần thánh.

D: Nhưng nó giống như một viên tinh thể?

J: Ừm, không, đó là vật duy nhất có thể giữ được năng lượng ở thể vật lý, bên cạnh những thân thể đã đồng ý với năng lượng. Chúng tôi sử dụng các tinh thể lớn, bởi vì khi chúng tôi đi vào nơi chung của mình và mở ra năng lượng đó, tinh thể thuần khiết có thể giúp chúng tôi giữ năng lượng. Giống như pin năng lượng. Chúng tôi có thể lưu trữ năng lượng trong đó, sau đấy đi ra ngoài và làm việc với người dân.

D: Bạn có thể mang năng lượng theo và sử dụng.

J: Vâng, và trao tặng nó. Sau đó cố gắng giúp họ thấy. Chúng tôi có thể cho họ một niềm vui thực sự tốt từ năng lượng — nhờ thuật giả kim vàng trên vòng tay của tôi, họ sẽ không bị thương. Và rồi năng lượng đó ở lại với họ lâu hơn một chút. Tôi có thể chỉ chạm vào họ và họ nhận được sự tốt lành của nó, đồ trang sức giúp khuếch đại năng lượng lên, cũng che chắn họ khỏi chính bản thân họ, bởi vì năng lượng tinh khiết rạng ngời quá mạnh.

D: Năng lượng này đến từ đâu?

J: Từ những nguồn ánh sáng khác. Từ những tột cùng của nó. (Nhẹ nhàng) Nguồn Thượng Đế.

D: Làm thế nào nó được hướng đạo vào căn buồng đó? Nó sẽ ở mọi nơi, phải không? Nó sẽ bị tán đi.

J: Khi đầu thai vào cảnh giới vật lý này, có những người trong chúng tôi có thể mang theo năng lượng — làm một giao ước. Và chúng tôi thực sự có năng lượng đó bên trong mình — có một thuật giả kim trong thân thể. Việc này gây cho cơ thể những thời gian khó khăn khi nhập thế. Đó là lý do thận của Jane ngừng hoạt động trong kiếp sống hiện tại, vì nó đã lọc nghiệp của linh hồn đó, tinh thần đó — không có vấn đề gì, chúng ta đều phải có những trải nghiệm xấu, bởi vì chúng ta muốn được toàn tri. Nhưng những năng lượng đó là có tồn tại, chúng xâm nhập vào cơ thể trong một trạng thái rất mạnh mẽ, cần làm sạch rất nhiều. Cho nên, làm sạch quá nhiều, những quả thận không thể xử lý nó.

Jane đã có vài bệnh trạng khi còn nhỏ và gần như đã chết. Cô đã trải qua nhiều tháng trong bệnh viện khi các bác sĩ chiến đấu với các triệu chứng khác thường và xa lạ.

J: Đó là lý do cô ấy bị bệnh nặng và phải ở trong bệnh viện. Đó là do năng lượng mà cô ấy mang theo.

D: Nhưng năng lượng đó không phải đã bị bỏ lại cùng thân thể ở Ai Cập rồi sao?

J: Vâng, về mặt kỹ thuật thì không. Đó là năng lượng trắng trong ngôi đền trị liệu — đó chính là nó, một ngôi đền trị liệu — chúng ta có thể đưa năng lượng vào trong tinh thể, như thế năng lượng sẽ đi vào và tiếp sinh lực cho chúng tôi nhanh hơn. Và điều này đã tạo ra một sự tích tụ.

D: Nhưng tôi nghĩ khi linh hồn rời khỏi cơ thể, năng lượng sẽ bị bỏ lại với thân thể và không được mang theo. Bởi vì cơ thể ở Ai Cập là người hướng đạo và làm việc với năng lượng đó.

Mối quan tâm đầu tiên của tôi là giúp chữa trị thân thể trong hiện thân hiện tại. Vì vậy, tôi cố gắng để chia tách hai nhân cách, như thế sự trao chuyển sẽ ngưng làm hại cơ thể của Jane.

J: Vâng, nhưng chúng tôi ở đây là để mang lại năng lượng đó. Thực sự là tinh thần mang năng lượng đó. Và tinh thần đi cùng cơ thể. Thế nên, là tinh thần sở hữu năng lượng. Vậy nên nó là mức độ mà tinh thần sẽ ở trong cơ thể vật lý này. Tôi không nghĩ đó là kỹ thuật, nhưng thực sự là vậy. Ở Ai Cập, trong thời gian ở trong cơ thể đó, thuật giả kim của thể vật lý là một bộ phận thân thể. Nhưng hiện giờ — đường, các chất gây ô nhiễm cơ thể trong thời đại vật lý, môi trường, không khí; ngay cả mặt trời cũng khác. Ở Ai Cập, bạn hầu như có thể ra ngoài và được ánh mặt trời chữa trị. Nhưng hiện tại trong cuộc đời này, có rất nhiều rác trong không khí và cơ thể hiện tại, khi nó ra ngoài chơi, và cố gắng tự chữa lành, không thể. Khi cơ thể này được phẫu thuật, thật khó để chịu đựng cơn đau. Cô ấy đã có thể nói, “Không, tôi đang rời khỏi cơ thể này. Tôi ra khỏi đây.” Nhưng cơ thể này thật may mắn, bởi vì nhóm hiện thân, cha mẹ, tình yêu. Tình yêu, đặc biệt là của người mẹ đối với cơ thể này. (Cười thầm) Ở cõi bên kia tôi cũng có thể nghe được bà ấy gọi tôi nhập thế. Và tôi chần chừ, bởi vì tôi biết cuộc sống này sẽ không vui vẻ.

D: (Cố gắng giúp cô ấy trở lại câu chuyện ban đầu.) Nhưng điều khiến tôi hứng thú là tinh thần có thể mang đến năng lượng đó.

J: Nhưng xem, tinh thần là gì, nó là một năng lượng. Tất cả chúng ta đều là một tia lửa của Thượng Đế.

D: Vâng. Nhưng cơ thể vật lý ở Ai Cập đã bày ra năng lượng đó, cũng biết cách làm việc với nó. Đó là lý do tại sao tôi ngạc nhiên — năng lượng đó vẫn còn đi theo tinh thần.

J: Chúng không phải thật sự tách biệt. Trong đại dương của tình yêu và lòng thương xót, đó là tất cả những ánh sáng trắng rạng ngời. Rồi chúng ta vỡ ra trong tia lửa nhỏ đó và nhập thế. Khi cô ấy tiến vào hiện thân ở Ai Cập, rất nhiều ánh sáng trắng đã đến cùng cô ấy. Và rồi chúng tôi muốn đưa ánh sáng trắng đó vào ngay lúc này. Khi chúng tôi làm điều đó, bởi vì môi trường... Ý tôi là, không phải là năng lượng kia khi đó và năng lượng này hiện giờ. Bởi vì tất cả là hiện tại. Nó chỉ là một sự tùy hứng, và đây là một phần của sự tùy hứng, bởi vì môi trường, đó là vấn đề.

D: Nhưng bạn nói năng lượng xuất phát từ toàn năng — Nguồn, nó đi vào và hướng đạo viên tinh thể này. Bạn đã được đào tạo để biết cách tạo ra năng lượng này và hướng đạo nó?

J: Không, là bẩm sinh. Bạn đã học được nó. Nhưng nó không thể được giảng dạy trên cảnh giới này. Bạn mang theo nó từ những ngôi trường khác trên cảnh giới khác của mình.

D: Tôi tự hỏi có phải bạn cùng những người khác đã được dạy về cách dùng tinh thể tạo ra năng lượng ở nơi này không.

J: Không, là khó khăn hơn đối với cha mẹ, bởi đứa trẻ chỉ làm những điều hiển nhiên — những năng lực đó chỉ là một điều hiển nhiên. Làm thế nào chúng tôi giải thích được điều này? Chúng tôi chỉ đơn giản là làm điều đó. Đứa trẻ chỉ là làm điều đó. Đó là lý do những đứa trẻ này phải rời xa cha mẹ và những thứ vật lý, bởi vì cơ thể đã làm mọi thứ. Nếu cha mẹ thấy được, họ sẽ bị hoảng loạn — họ sẽ quá sốc. Bởi vì khi làm một đứa trẻ nhập thế, bạn chỉ làm điều đó. Và tại thời đại của kim tự tháp, khi đứa trẻ được sinh ra, mọi thứ đã xảy ra khi đứa trẻ còn rất nhỏ. Vì vậy, các bậc cha mẹ biết em bé đó sẽ được đưa đến ngôi trường này. Đến đền thờ, nơi những người giống vậy có thể nuôi dạy nó, vì cha mẹ biết họ không có khả năng làm việc này.

Chuyện này cũng tương tự như trường hợp của Molly, được kể trong một chương khác, người có những khả năng đáng kinh ngạc trong kiếp này khi còn là một đứa trẻ rất nhỏ, khiến cha mẹ cô hoàn toàn sợ hãi.

D: Nó phải ở trong một môi trường khác. (Vâng.) Nhưng có những người khác cũng ở đó với bạn.

J: Và họ cũng đã sinh ra như thế.

D: Và họ đã được mang đến đây. Nhưng bạn nói ngôi đền này gần các kim tự tháp? Bạn có thể nhìn thấy chúng.

J: Vâng. Kim tự tháp đang tắt. Họ có đền thờ ở một chỗ cao, một nơi cao hơn. Bạn có thể nhìn ra ngoài, sẽ thấy được chỗ của các kim tự tháp.

D: Nhưng bạn có nghĩ rằng ngôi đền đã được phát hiện rồi không?

J: Không. Đền đã tan thành cát bụi, vì đó là thời điểm của nó. Đó không phải là thời gian để nó được biết đến — cũng giống như đó là thời kỳ dành cho các kim tự tháp. Và có điều gì đó về Nhân sư. Phần thân và sau đó là phần mặt. Thật buồn cười. Giống như ai đó đã biết. Nó giống như sự gắn bó của tôi với pho tượng mèo. Đền đã phải bị phân rã. Đó là lý do tại sao họ xây dựng Nhân sư.

D: Ngôi đền có trước tượng Nhân sư?

J: Vâng. Và đó là lời nhắc nhở duy nhất được cho phép về ngôi đền đã bị phá hủy kia — tượng Nhân sư. Nó đại diện cho người mèo. Họ gọi chúng tôi là người mèo, bởi vì chúng tôi có những con mèo bằng vàng và đám mèo đền. Đó là dành cho những người cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Có những lúc họ không đến được đền thờ, vì vậy, chúng tôi sẽ đến với họ trong những con mèo.

D: Làm thế nào bạn làm được điều đó?

J: Bạn xem, mèo rất đặc biệt. Đó là lý do tại sao chúng có thái độ đó. (cười thầm) Chúng tôi có thể bắt chúng lên và giao tiếp với chúng theo cách tinh thần. Nếu bạn từng nói chuyện với một con mèo theo cách vật lý, chúng sẽ nhìn bạn như thể bạn bị khùng. Trừ khi bạn là một trong số chúng tôi, và rồi chúng hiểu. Chúng tôi sẽ giữ con mèo và nói chuyện với nó, sau đó gửi nó đi giúp đỡ một ai đó. Sau khi làm xong, chúng sẽ trở lại và cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra. Đó là lý do mà họ xây tượng Nhân sư với thân mèo — hay sư tử. Tất nhiên, sư tử là con mèo to lớn nhất trong tất cả. Trong đền thờ chúng tôi cũng có sư tử. Chúng là những con mèo tốt nhất của chúng tôi. Nhưng bạn biết đấy, nếu bạn gửi một con sư tử ra giữa đám đông, họ sẽ... (cười to)

D: Họ sẽ không thích nó. (Cô ấy vẫn cười vào hình vẽ tinh thần) Và rồi khi chúng trở lại, bạn đã có thể hiểu được cái mà con mèo...

J: Vâng. Bởi vì chúng tôi đã hình dung ra, và con mèo sẽ cho chúng tôi thấy chúng đã đi và cọ xát người đó. Và có lẽ người đó khai mở với con mèo, nên họ có thể giữ chúng và giữ chúng. Và họ nhận được năng lượng mà chúng tôi đã gửi cho họ.

* * *

Từ bách khoa toàn thư: “Ở Ai Cập, mèo được giữ như thú cưng không chỉ vì sự hữu ích, còn vì vẻ đẹp, trí khôn và sự duyên dáng của chúng, đồng thời chúng cũng có liên quan đến các vị thần. Ở Ai Cập, chúng là thiêng liêng đối với chủ thần — Ra, người đôi khi mang hình dạng của một con mèo, và Isis — nữ chủ thần được miêu tả với tai mèo. Hơn nữa, người Ai Cập tôn thờ một nữ thần đầu mèo, Pasht, người có liên quan chặt chẽ với Isis, người ta tin rằng từ “puss” (từ lóng mèo) đã bắt nguồn từ cái tên này. Các đền thờ mèo, cũng như các nghĩa trang mèo có chứa hàng ngàn xác ướp mèo đã được khai quật ở những nơi khác nhau của Ai Cập. Nhiều loài động vật khác cũng thiêng liêng đối với người Ai Cập, nhưng ngoại trừ bò đực, không loài vật nào được thờ cúng trên khắp đất nước như mèo, chúng cũng đã trường tồn trong các văn bản kim tự tháp, đồ trang sức, đồ gốm và vật dụng của họ.”

Có lẽ các nhà khảo cổ học đã không hiểu đầy đủ vai trò của mèo trong nền văn hóa đó.

* * *

D: Có phải bạn ở đó khi ngôi đền phân rã không?

J: Không, tôi đã ở đó sớm hơn khi ngôi đền còn mới. Khi nó hoạt động với năng lượng. Khi tôi giúp đỡ họ. Nếu bây giờ quay trở lại, tôi chỉ có thể tìm thấy đống bụi đã từng là nó. Xem trong cấu hình.

D: Việc phá hủy đã được cố ý thực hiện?

J: Vâng. Người dân cần phải đi vào thời kỳ bóng tối.

D: Là những người sống ở đó lúc đó giống như bạn đã hủy đền?

J: Không, nhưng tôi cho rằng họ nghĩ mình phải chịu trách nhiệm về điều đó. Chính bản thân năng lượng — nguồn thần thánh, đã tức giận và nói, “Tốt, nếu các người không muốn tôi giúp đỡ nữa, thì tôi sẽ biến khỏi đó cho các người.” Và rồi nó đi mất. Người ta không còn cần nó ở trên cảnh giới Trái Đất nữa. Nó chỉ “vù” một cái.

D: “Nếu các người không muốn tôi giúp đỡ nữa” là sao? Thời đại biến đổi sau khi bạn đã ở nơi đó?

J: Vâng. Con người tin vào vàng mà chúng tôi đeo nhiều hơn, nhiều hơn là tin vào năng lượng mà chúng tôi đưa vào trong đó. Vì vậy họ bắt đầu làm ra những bức tượng, những bức tượng chết tiệt đó. Và họ cầu nguyện với những bức tượng ngớ ngẩn đó — Họ cầu nguyện với khối vàng đó. Và họ nói: “Bây giờ, là vàng chữa cho tôi.” Chúng tôi đã cố gắng dạy họ rằng không phải là vàng! Là năng lượng đã chữa cho họ, nhưng họ không thể hiểu được. Trong cuộc đời đó, tôi đã quyết định cởi vàng xuống một lần và chữa trị một ai đó — vì tôi có thể thấy được tương lai mà họ đang tiến đến. Tôi chạm vào họ, rồi họ chết — là do quá nhiều năng lượng. Họ sau đó thậm chí còn nguyền rủa tôi. Họ nghĩ tôi đã giết họ. Họ kéo tôi ra và ném đá đến chết. Sau khi tôi không đeo vàng và thất bại, những kẻ ngu ngốc điên rồ liền tin rằng thứ thật sự chữa trị chính là vàng. Họ không biết, tất nhiên. Họ không thể hiểu trừ khi họ có một đứa con giống như chúng tôi. Mặc dù các cha mẹ cố gắng giải thích, nhưng đã quá muộn rồi.

Phần về ngôi đền phân rã này nghe có vẻ giống những gì đã xảy ra với đền thờ Nhật Nguyệt trong câu chuyện Bartholomew ở Vũ Trụ Xoắn 1.

D: Tôi cứ tưởng tuy năng lượng đã đi, nhưng tòa kiến trúc vẫn còn ở đó.

J: Là do những gì chúng tôi đã có thể làm được, nó giống như phân tử hóa Thượng Đế, trong một phương diện nào đó. Bên trong từng mảnh nhỏ của đền đều có năng lượng đó, đặc biệt trong khu vực kia. Đây là lý do tại sao nó phải bị tan rã, bởi vì nếu người dân bước vào, họ sẽ bị giết chết. Và sau đó, họ đã lấy toàn bộ vàng đi, vàng vẫn có thể chữa trị cho họ nhờ năng lượng có trong vàng.

D: Vậy nó đã làm được vài chuyện tốt.

J: Ồ, vâng. Nhưng chính bản thân ngôi đền, và mảnh thạch anh — đá thiêng, đã biến thành bụi khi nó phân rã. (Một khải ngộ) Ôi, ơn trời! Khi bạn nhìn vào những hạt cát ở khu vực đó, bạn sẽ thấy những mảnh tinh thể nhỏ — đó là những mảnh vỡ của đá thiêng. Đá phải bị nát thành cám để nó không giết thêm ai nữa.

D: Nhưng vẫn còn rất nhiều năng lượng trong khu vực đó, phải không?

J: Ồ, vâng! Và chúng ta gọi điều này là “là cái gì thì chính là cái đó”. Và khi sự thần thánh đồng đồng ý một cái gì đó, nó không chỉ thay đổi tâm trí của nó giống như con người làm. (Cười) Vâng, nó là cái gì thì chính là cái đó.

D: Vậy ngôi đền ở đó cùng thời với các kim tự tháp.

J: Vâng, kim tự tháp là cổ nhất.

D: Nhân sư là sau này?

J: Vâng, bởi vì sau khi đền thờ biến mất, dù người dân không hiểu việc làm của chúng tôi, nhưng họ vẫn rất biết ơn vàng. Và bí ẩn của người mèo đã trở thành một truyền thuyết. Các thầy tế không thể tiếp tục những gì chúng tôi đã làm, vì họ không biết bí mật của chúng tôi. Tạo ra một truyền thuyết là điều tốt nhất họ có thể làm.

D: Họ lúc đó dùng những kim tự tháp này làm gì?

J: Chúng giống như những vệ tinh của ngôi đền. Như tôi đã nói, chúng tôi lấy một ít mảnh đá thiêng từ đền thờ của mình đặt vào kim tự tháp, vì nó là để tôn vinh những người vĩ đại. Các Pharaoh vĩ đại. Và họ là vĩ đại. Họ là những người được chọn để làm việc với người dân. Các Pharaoh được sinh ra với những bí mật của họ — giống như chúng tôi sinh ra với những bí mật của mình để chữa trị và giúp đỡ mọi người. Đền thờ của chúng tôi là năng lượng ngoại lai, các kim tự tháp thì là năng lượng khác. Và năng lượng kim tự tháp có nhiều tiêu cực hơn. Đó là lý do tại sao nó vẫn tồn tại, vì nó có thể đồng hóa vào môi trường này khá là dễ dàng. Và đó là một cách để cố gắng mang và giải thích một số ngôi đền lớn. (Tạm dừng) Chúng tôi là những người đã sống sót qua Atlantis và sự hủy diệt của nó. Đó là nơi đầu tiên mà năng lượng đó được đưa vào, đó là nơi mà chúng tôi trước tiên học được rằng năng lượng phải được che chắn. Nó phải nằm trong ngôi đền đặc biệt đó, bởi vì đó là nơi đầu tiên sử dụng năng lượng thần thánh. Và ngay khi đám người điên bắt đầu nhận được những ý tưởng điên rồ của mình... bạn không thể để bất kỳ sự tiêu cực nào ở xung quanh sự thần thánh đó. Không phải là sự thần thánh sẽ chỉ vào nó và nói, “Ố ô ồ, đó là xấu!” Đây không phải là nó. Sự thần thánh không làm điều đó. Sự thần thánh vượt lên trên tốt xấu. Nhưng nếu bạn có sự tiêu cực và mang nó vào trong sự thần thánh một lần nữa, sự tiêu cực sẽ nhân lên gấp bội. Đó là phần không tưởng. Nó thậm chí không phải là ở thời kỳ Atlantis. Không phải họ đã tà ác. Không phải họ đã tàn độc, nhưng nó đã là khởi đầu của tiêu cực. Tôi đoán Nhất Thể Vĩ Đại nhận ra rằng chúng ta chưa học đủ để trở thành tích cực. Chính là tinh thần. Sự tiêu cực của tinh thần chưa hề dừng lại. Và chúng ta không thể ngừng dính dáng vào tiêu cực từ cơ thể này sang cơ thể khác.

D: Bạn chỉ mang thông tin từ kiếp này sang kiếp khác.

J: Vâng. Có những người thực tế đã được cho biết Atlantis đang đi đến hồi kết. Đối mặt với điều đó thật sự là một khó khăn cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi tin mình có thể dạy. Và không phải là chúng tôi không thể dạy được. Thuật giả kim của các thân thể đang thay đổi.

D: Năng lượng đã trở nên quá mạnh?

J: Vâng. Tôi đã rời khỏi ngôi đền đó và bây giờ đi đến Atlantis cổ. Tôi có thể hiểu là sẽ tốt hơn nếu tôi đặt chân lên Atlantis, bởi vì, ồ, đó là quá đẹp. Tôi rất buồn khi họ nói rằng nó đã kết thúc.

D: Nhưng năng lượng đã bị lạm dụng ở Atlantis, phải không?

J: Ồ, vâng. Họ gọi nó là bước tiếp theo. Bạn có thể tưởng tượng được không? Họ gọi đó là bước tiếp theo. Tôi gọi nó là nhảy vách đá. Bởi vì chuyện gì xảy ra nếu tôi nhảy khỏi một vách đá và “ạch”! Tôi đã học được gì? Tôi học được rằng tôi có thể “ạch”. Quan điểm của bạn thế nào? Nhưng họ nói rằng đó không phải là ạch, đó là rớt ngã. Học tập từ sự rớt ngã. Một lần nữa, chúng ta đang cố gắng nhìn một hướng, và chúng ta đang nói về sự tiến hóa. Đó là những gì chúng tôi đã cố gắng phát triển thành. Thuật giả kim của thân thể bắt đầu thay đổi. Thuật giả kim của thân thể chúng tôi sau đó... ôi, thân thể chúng tôi có thể làm được gì! Thân thể vẫn có thể làm được. Nhưng giả kim thuật bắt đầu thay đổi, và do đó năng lượng bắt đầu thay đổi. Sau đó, chúng tôi không thể đến gần sự thuần khiết. Chúng tôi phải tránh khỏi nó xa hơn và xa hơn. Đó là lý do hiện tại chúng tôi có thể trở lại thân thể đó. Điều đó vẫn ẩn trong đó dưới tầng tầng lớp lớp.

D: Nó vẫn có tri thức?

J: Vâng. Đó là lý do chúng tôi có thể nhìn vào nó và nói, “Được rồi, tôi sẽ chữa trị cái này.” (cười thầm) Đó là lý do mà cơ thể này có một thứ thực sự khó chữa khỏi ở phần này, cô ấy chỉ vào ấn đường mình) bởi vì nó không thể chấp nhận phần thần thánh đó.

D: Phần con mắt thứ ba? (Vâng)

Tôi muốn trở lại thông tin về Nhân sư.

D: Bạn đã nói về Nhân sư. Bạn nói rằng nó được tạo ra sau này để tưởng nhớ Người Mèo. Nó có khuôn mặt giống như bây giờ không?

J: Không, đó là một khuôn mặt nữ. Họ đã làm lại nó sau này.

D: Đó là những gì tôi đã nghe. Người ta nói gương mặt ban đầu không giống.

J: Khuôn mặt ban đầu thật đẹp. Đó là một phụ nữ. Đó là một phụ nữ xinh đẹp, rất xinh đẹp. Ồ, tôi vừa thấy cái gì đó! Cái người mà họ đã ném đá? Họ khắc khuôn mặt cô ấy trên đó.

D: Cuộc đời ban nãy?

J: Vâng. Tôi không thừa nhận họ nghĩ tôi đẹp như vậy. (cười thầm) Không có. Họ cảm thấy tội lỗi vì đã ném đá tôi. Họ đã ném đá tôi vì họ sợ tôi, vì tôi đã giết ai đó. Tôi chưa hề giết ai trước đó. Tất cả những gì tôi muốn làm là cho họ thấy vàng chết tiệt của họ không phải là thứ đã chữa trị cho mọi người — Cũng có một cái khăn trùm đầu. Tôi cũng đội một cái khăn trùm đầu khi chữa trị. Nó phủ xuống vai. Ồ, đó là lý do tại sao phần vai phiền nhiễu tôi như vậy! Do cái khăn trùm chết tiệt mà ra. Nó quá nặng. Ôi, và đó là cảm giác tội lỗi của tôi. Chính là nó! Đó là lý do tại sao phần vai phiền nhiễu cơ thể này, bởi vì tôi nghĩ tôi là nguyên nhân dẫn đến sự phá hủy của ngôi đền.

D: Dù đó không phải là lỗi của bạn.

J: Ồ, không phải. Bây giờ tôi biết rồi.

D: Cái khăn trùm đầu trông như thế nào? Tôi đang cố gắng hình dung về khuôn mặt nguyên bản của Nhân sư.

J: Cái khăn trùm có một cái giống như cầu vai cong, nó đi lên rồi băng qua rồi nhô lên. Họ cố gắng làm cho nó giống như một vầng mặt trời xung quanh đầu. Họ đã cố gắng mô phỏng hào quang năng lượng mà chúng tôi đã nỗ lực tỏa ra. Nó phủ vừa đầu, ra đến vai, rồi xuống theo đường này, ra đến hai vuốt. Họ đặt phần đó lên thân con mèo. Nguyên bản, nó là mảnh vai của chúng tôi đến khăn trùm đó, bởi vì nó giống như một lớp choàng mà chúng tôi đặt lên. (Rõ ràng ở đây cô ấy chuyển sang và bắt đầu miêu tả lại cái khăn trùm của cô ấy) Và có những trang sức trên đầu. Có lẽ nó giống như kim cương, có thể nó giống như tinh thể — nhưng phần đó đã được làm sạch và nó khảm vào vàng. Nó nặng khủng khiếp, đó là điều đáng nguyền rủa. Ký ức về nó đã gây ra đau vai trong cuộc đời hiện tại. Một nguyên nhân đau nhức khác là bởi vì tôi luôn nghĩ rằng mình đã gây ra sự phá hủy của ngôi đền. Móng ló ra từ vạt phần vai của cái khăn trùm. Nó giống như, nếu bạn để con mèo xuống rồi đặt lớp choàng trên đầu nó, như thế móng sẽ ló ra ở vạt vải. Nhưng đây là một phần của lớp phủ trên cái khăn trùm đó.

Cô ấy làm động tác tay cho thấy mảnh vai xuống tận cổ tay, chỉ có bàn tay ló ra.

J: Và đó là lý do đầu của Nhân sư sẽ lớn hơn rất nhiều, vì khăn trùm. Cũng là lý do tại sao nó bong rã, bởi vì mảnh choàng đó không thể chịu được thời tiết.

D: Họ cố ý thay đổi cái đầu, hay nó đã bị hư?

J: À, đó là một thứ nữ tính. Pharaoh, những gã với các kim tự tháp vẫn còn ở đó. Họ không mấy thích thú khi có cái thứ nữ tính to đùng ở đó. (cười thầm) Vì vậy, họ đã sửa nó trung tính hơn, bây giờ nó không xác định là trông giống nam hay nữ.

D: Đúng thế. Đầu quá nhỏ so với cơ thể.

J: Vâng, quá nhỏ cho cơ thể. Các Pharaoh làm nó nhỏ hơn, bởi vì họ muốn chúng tôi phai nhạt vào thời gian. Cơ thể là của một con mèo. Do đó họ cố đặt đầu người vào con mèo một cách tương xứng. Sau đó họ đã tính toán. Sáu mươi hai lần cái gì? Sáu mươi hai lần kích thước cơ thể của con mèo, có thể là tỷ lệ. Sáu mươi hai, cái gì đó như thế. Có lẽ đó là nó. Bạn đã nhìn thấy những cái mà Pharaoh đội trên đầu họ. Họ lấy nó từ lớp choàng của chúng tôi.

D: Người ta có nói về cái gì đó bên dưới Nhân sư. Bạn có biết về điều đó không?

J: Có lẽ đó là vài thứ của ngôi đền cũ của chúng tôi. Có thể ông ta đã xây dựng Nhân sư phía trên chỗ từng là ngôi đền của chúng tôi? Là nó? Bí mật?

Trong suốt cả phiên làm việc, Jane dường như nhận được những thông tin làm cô ấy ngạc nhiên, cô ấy không mong đợi một cách hợp lý. Ngoài ra, nhiều câu trả lời của cô gần như thì thầm. Rất nhẹ, nhưng máy ghi âm có thể ghi lại.

D: Người ta nói có thể có cái gì đó bên dưới móng Nhân sư.

J: Dưới phần thân. Họ đã giữ một số bí mật của chúng tôi trong phần thân đó, trước khi đền thờ bị phá hủy. Bởi vì chúng tôi đã ghi lại một số học thức của mình. Những học thức đã được giữ lại.

D: Bạn có thể thấy nơi này ở đâu không?

J: Vâng, con mèo nằm trên đó. (cười thầm) Bạn đã bao giờ thấy thời điểm con mèo bắt được chuột và tự hãnh diện? Nó sẽ nằm trên con chuột. Đó là những gì Nhân sư đang làm. (Cười) Nó đang nằm trên chiến lợi phẩm lớn của mình, trên phần thưởng lớn của mình. Hai bàn chân, có lẽ đó là đường để vào. Chắc chắn, chắc chắn, là nó. Đó là nơi bạn đi vào. Tôi hầu như có thể nhìn thấy. Dưới móng có lối vào. Họ đã cố ý làm điều này, bởi vì ở ngôi đền nguyên bản của chúng tôi... nhớ tôi đã nói với bạn làm thế nào chúng tôi đặt cái phần năng lượng nhất vào phía sau không? Tôi nghĩ có lẽ họ đã giữ một số cát từ ngôi đền đã bị phá hủy. (Cười) Và không ai... (Cô ấy thấy điều này gây cười) thật đáng yêu. Họ đi xuống dưới hai cái móng, họ tìm lối vào, họ sẽ hoàn toàn phấn khích. Họ trở lại đó, họ tìm kiếm (cười)... bụi và cát. Và họ sẽ nói, “Vì cái này?” (cười) Họ sẽ nói, “Ồ, được rồi, chỗ này đã bị đột nhập.”

Đó chắc chắn sẽ là một cú sốc cho những người phát hiện, bởi vì họ không nhận ra tầm quan trọng và biểu tượng của cát gắn liền với năng lượng nguyên bản của ngôi đền trị liệu.

D: Họ đang hy vọng tìm được các ghi chép và những thứ như vậy.

J: Có những ghi chép. Nhưng sẽ tốn thời gian giải mã, vì đó là ngôn ngữ bí mật của chúng tôi.

D: Nếu họ tìm được lối vào, có một con đường trở vào trong khu vực đó không?

J: Mê cung? Tôi nghĩ họ đã làm nó thành một mê cung. (Tạm dừng) Tôi nghĩ không nên nói.

D: Bạn không nên nói cái gì?

J: Vâng, những người không bị hủy diệt trong ngôi đền đã tức giận. Vì vậy, họ làm nơi này thành rất rất khó khăn. Họ không châm chước cho bất kỳ ai. Những thứ đã bị chôn vùi. Nhưng khi người ta vào đó, họ sẽ tìm thấy một ngôn ngữ hoàn toàn khác chưa từng phát hiện trước đây. Khác với ngôn ngữ họ thường nghĩ đã được dùng, bởi vì chúng tôi có phương thức riêng của mình — đó cũng không phải phương thức riêng do chúng tôi tạo ra, mà là cái chúng tôi đã được truyền thụ. Thật tốt khi có thể ở trong đền thờ, vì đó là một cách sống khác biệt so với ở bên ngoài đền. Chúng tôi có ngôn ngữ riêng của mình. Chúng tôi có kỹ năng riêng của mình. Chúng tôi có những phương thức riêng của mình để làm tất cả mọi thứ. Nhưng nó phải khác đi, bởi vì năng lượng của chúng tôi đã rất khác. Và cũng giống như ở Atlantis, đó là để chúng tôi học tập nhiều thêm. Chúng tôi đã phải xây dựng đền thờ, bởi vì với những cuộc thảo luận của chúng tôi cùng sự thần thánh và những gì chúng tôi đang cố gắng học ở đây, chúng tôi cầu xin mình có thể tiếp tục dạy. Nhưng sự thần thánh nói, “Họ sẽ không học.” Chúng tôi nói, “Bạn phải cho chúng tôi một cơ hội.” Sự thần thánh đáp, “Được rồi, ở đây.” Đó là những gì nó đã làm. Và nó nói, “Nhưng bạn phải hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn...” Vì vậy, khi người khám phá đi vào trong đó, họ sẽ không hiểu những gì họ tìm thấy. Tôi thậm chí không biết có phải là chữ tượng hình hay không...

D: Những thứ chạm khắc?

J: Vâng, vâng. Tôi thậm chí không biết họ có hiểu được chúng không. Họ sẽ rất ngạc nhiên. Tôi chỉ thắc mắc liệu họ rốt cuộc có được phép bước vào đó không. Nhưng tôi đoán, với những điều đang đến, những điều sắp tới... (nhẹ nhàng) có lẽ. Họ sẽ rất bối rối. (Cười)

D: Bạn thấy, lối vào dưới móng có khó tìm không?

Lý do tôi cố gắng theo đuổi vấn đề này để nhận được nhiều chi tiết hơn, là vì tôi đã có buổi nói chuyện với một người bạn về chủ đề này chỉ một tuần trước hoặc hơn. Cô ấy đang làm việc cùng các nhà điều tra ở Ai Cập với tư cách một nhà tâm linh, để cố khám phá những đường hầm ẩn giấu. Cô đã xuống và vào trong phần dưới móng, giữa Nhân sư và kim tự tháp. Cô ấy đang lên kế hoạch trở lại để điều tra thêm.

J: Nó ẩn giấu khỏi mắt người. Rất hiển nhiên. Khôn ngoan mạnh mẽ, tôi nghĩ nếu đến đó, tôi chỉ có thể nói, “Bắt đầu đào ở đây, cậu trai.” Nó rất sâu. Người xây dựng dùng mọi biện pháp khiến mọi thứ trở nên thật phức tạp, nhưng không phải không thể vào. Người xây dựng hiểu được logic thời đại này, bởi vậy, bọn họ gậy ông đập lưng ông. (cười thầm) Cho nên nếu muốn khai quật thông qua logic, sẽ chỉ đi càng xa ra. (cô cảm thấy thật buồn cười)

D: Nhưng khi xuống dưới đó, họ sẽ tìm thấy một mê cung.

J: Nó sẽ làm chậm chân họ lại, bởi vì có rất nhiều ngõ cụt khác nhau. Và có rất nhiều khu vực giữa chỗ móng và lưng.

D: Nhưng chỉ những người thích hợp mới có thể tìm ra nó, phải không?

J: À, họ là những người đã hỏi. Họ đã yêu cầu có thể mang điều đó vào trong hiện tại, bởi vì sẽ mất rất nhiều thời gian để hiểu nó. Nó có thể không gây sốc cho họ, bởi vì những hình ảnh sẽ cho thấy cơ thể có thể chữa lành chính nó. Nhưng họ sẽ không hiểu.

Sau đó tôi hỏi những câu hỏi mà Jane muốn tìm hiểu. Đây là mục đích thực sự cho phiên làm việc. Tôi sẽ chỉ ghi ra những nhận xét liên quan đến câu chuyện. Phần còn lại có lẽ không thích hợp.

Tôi hỏi tiềm thức làm thế nào cuộc sống ở Ai Cập liên quan đến những sự kiện trong cuộc đời hiện tại của cô ấy.

J: Trải nghiệm lớn là nhận ra rằng ngôi đền phá hủy không phải tại cô ấy. Vấn đề ở vai cũng vậy. Cô ấy đã mang rất nhiều những thứ đó vào trong cuộc đời này.

Bây giờ chúng ta biết sự khó chịu có thể được lấy đi, bởi vì chúng ta đã tìm ra nguồn gốc của vấn đề.

J: Những gì cô ấy cần hiểu là sự thần thánh, vâng, có thể kiểm soát được. Và thỉnh thoảng khi chúng ta đi vào vật lý, chúng ta nghĩ mình chỉ đang cố gắng thử gì đó, nhưng không phải vậy. Cô ấy nghĩ mình là nguyên nhân khiến ngôi đền bị phá hủy.

D: Cô ấy không có liên quan gì đến chuyện đó, nhưng cô ấy bị ném đá.

J: Đó là thời điểm cho mọi người thấy không phải là vàng đã chữa trị. Nhưng sự thần thánh đã biết, và cô ấy đã được cho thấy mình sẽ bị ném đá vì điều này. Bây giờ tại sao cô ấy lại quên điều đó? Ồ! Cô ấy quên vì nó thật khủng khiếp. Điều đó hợp lý. Nhưng đó là thời điểm ý thức thay đổi. Mọi người cần làm thay đổi đó. Ngoại trừ đó là một bước đi xuống lớn lao. Có hàng ngàn người tham gia khi cô bị ném đá, đó là một bi kịch lớn.

D: Vâng, nó đã như vậy, vì nhiều khả năng và việc vận dụng năng lượng đã bị thất lạc vào thời điểm đó.

J: Và đó là lý do tại sao cô ấy đã giành được đặc ân để mang lại điều đó trong cuộc đời này.

D: Đây là lý do cô ấy bước vào cuộc đời này với rất nhiều năng lượng, cô ấy phải ở trong bệnh viện khi còn nhỏ. Để học cách đồng hóa năng lượng, để cơ thể có thể xử lý nó?

Khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Jane đã phải ở lại bệnh viện trong nhiều tháng vì những triệu chứng bất thường mà các bác sĩ không bao giờ hiểu được. Rõ ràng đó là một thời kỳ đồng hoá để cơ thể có thể thích ứng với năng lượng cao mà cô ấy mang từ kiếp sống Ai Cập đến kiếp sống này. Nhưng điều này bây giờ cũng đã được truy nguyên từ cuộc đời ở Atlantis trước đó khi việc sử dụng các năng lượng này là phổ biến.

J: Sự thần thánh đã làm việc với con người để họ có những kinh nghiệm vượt-khỏi-bình-thường. Đó là tự nhiên. Quay trở lại thời kỳ Atlantis, nếu bạn không có năng lượng, thì tức là có điều gì đó không đúng đã xảy ra với bạn. Đó là một chuyện tự nhiên. Và những gì chúng tôi sau đó đã làm với nó ở Atlantis... chúng tôi bước vào tiêu cực. Rồi sau nhiều năm đi sâu, sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn, vào tiêu cực, bây giờ chúng tôi đã học được chỗ mà sự tiêu cực của mình sẽ đưa chúng tôi đến.

Jane đã được phép nhớ lại tri thức này để có thể dùng nó chữa trị trong kiếp sống hiện tại của mình. Năng lực có sẵn, chúng chưa bao giờ thực sự mất đi. Chúng đã chờ đợi trong trạng thái ngủ đông cho đến khi cô ấy đầu thai vào một cuộc đời mà cô ấy có thể sử dụng chúng. Sự hiểu biết về cách sử dụng những khả năng này sẽ xuất hiện trên bề mặt tâm trí ý thức của cô, và việc sử dụng những năng lượng này cho công việc chữa trị của cô sẽ trở nên rất dễ dàng và tự nhiên.

J: Họ đã xây dựng Nhân sư cho cô ấy, bởi vì họ yêu những gì cô ấy đã làm. Nhưng họ cũng sợ nó, đó là lý do họ chôn những bí mật sâu ở bên dưới, vì họ cảm thấy cô ấy là người duy nhất biết được điều đó. Khi cô qua đời, đền thờ bị hủy gây ra một sự sợ hãi to lớn, và họ chôn những thứ đó thật sâu. Họ đã xây tượng Nhân sư để tôn vinh cô, cũng hy vọng sẽ xoa dịu cô để cô không làm hại người dân nữa.

Người dân phải rất kinh hãi khi thấy ngôi đền bị phá hủy hoàn toàn và phân rã thành đống bụi nguyên tử. Dễ nhận thấy cách các sự kiện phi tự nhiên có thể tạo ra các truyền thuyết, tượng đài và thần tượng để biểu trưng cho những gì xảy ra. Trong những năm sau đó, con người không có đầy đủ chi tiết về các sự kiện (vì các nhân tố phi tự nhiên của chúng), và những lời giải thích khác có thể được những người cầm quyền đưa ra — Đặc biệt nếu họ muốn làm bất tín nhiệm các sự kiện nguyên bản. Đây là vai trò mà nhiều vị lãnh đạo và giáo sĩ đã làm trong suốt lịch sử, cũng là lý do tại sao phần lớn lịch sử Trái Đất của chúng ta (đặc biệt là thời cổ đại) đã bị thất lạc. Một phần công việc của tôi là đưa những đoạn lịch sử này trở lại thời đại chúng ta.

* * *

Có một sự kỳ lạ và khá bất thường cho phiên làm việc này. Chúng tôi ở thành phố Kansas, Missouri, tham dự Hội nghị Giáo hội Thống nhất. Con gái tôi, Nancy và các con của nó đã ở khách sạn nơi hội nghị được tổ chức, bán sách của tôi tại một gian hàng. Khi hội nghị kết thúc, chúng tôi quay trở về Huntsville, lấy điểm dừng chân là nhà con gái Julia của tôi ở Lamar. Khi chúng tôi đang cố gắng tìm đúng đường để dẫn chúng tôi tới xa lộ ra khỏi thành phố, chúng tôi bị lạc và đi xuống một con đường không quen thuộc. Chúng tôi đi qua một ngôi đền Tam Điểm khổng lồ. Tôi đã hoàn toàn kinh ngạc khi thấy hai bức tượng rất lớn, mỗi cái ở một bên lối vào tòa nhà. Đó là hai bức tượng nhân sư đang nằm — chúng có một khuôn mặt nữ cùng một cái khăn trùm bất thường phủ quanh đầu rũ xuống nửa lưng, qua vai và xuống đến cổ tay. Cả hai bức tượng đều giống nhau. Tôi sửng sốt và bắt đầu nói với Nancy về sự trùng hợp trong buổi hồi quy vừa hoàn thành. Chúng tôi lái xe qua vài khối nhà trước khi tôi bảo Nancy quay xe trở lại. Tôi muốn ra ngoài nhìn các bức tượng gần hơn, cũng muốn chụp vài bức ảnh. Chúng tôi lái trở lại và đỗ xe. Tôi ra ngoài đi vòng khắp mặt tiền đền, chụp ảnh các bức tượng từ mọi góc độ. Tôi muốn có bằng chứng trực quan và một cái gì đó đáng kể mà tôi có thể trình trong cuốn sách, cũng để hỗ trợ nghiên cứu của mình. Tôi tự hỏi tại sao hội Tam Điểm thành phố Kansas lại có biểu tượng nhân sư này. Nó chắc chắn khởi phát từ phiên bản truyền thống ở Ai Cập. Tôi biết tôi sẽ phải nghiên cứu bối cảnh của biểu tượng này. Hiện tại tôi cũng biết hồi quy có vài nền tảng trên thực tế, và tôi nên viết về nó. Ai biết tôi có thể khám phá ra điều gì? Tôi cũng biết việc chúng tôi đi “sai” đường cũng không phải là sai.

* * *

Kể từ khi có buổi hồi quy này, tôi đã cố gắng nghiên cứu tìm kiếm vài bằng chứng cho thấy một nhân sư nữ thực sự từng tồn tại, nhưng đều vô ích. Tôi đã tìm thấy tư liệu nói rằng một nhân sư khổng lồ thứ hai được cho là đã tồn tại ở phía đối diện của sông Nile, nhưng tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ điều gì khác về nó. Tôi được cho biết có rất nhiều nhân sư ở Ai Cập và một số có khuôn mặt phụ nữ, nhưng thường được mô tả với một đôi cánh. Một trang web cho biết, “Nhân sư Ai Cập hiếm khi được miêu tả là nữ. Trong trường hợp này, nó tượng trưng cho nữ thần Isis và/hoặc hoàng hậu trị vì.” Trang web này cũng cho biết, trong thời cổ đại, một ngôi đền Mặt trời từng tọa lạc phía trước Nhân sư lớn để nhận lễ vật dâng lên Mặt Trời. (Một lần nữa tham chiếu đến việc vàng đại diện cho Mặt Trời)

Cũng còn rất nhiều kim tự tháp kích cỡ khác nhau ở Ai Cập. Nhân sư chính và kim tự tháp gần Cairo là những cái mà chúng ta quen thuộc nhất.

Nếu đã không thể tìm hiểu thêm gì về nhân sư cổ đại, tôi quyết định tìm hiểu lý do tại sao hội Tam Điểm ở thành phố Kansas lại đặt tượng nhân sư nữ ở lối vào đền của họ. Tôi đã gặp những kết quả đáng ngạc nhiên. Công trình tuyệt mỹ này là Đền Scottish Rite tọa lạc ở 1330 Linwood Blvd. thành phố Kansas, bang Missouri. Nó được xây dựng vào năm 1928, Jorgen C. Dreyer là kiến trúc sư và người điêu khắc tượng nhân sư. Cuối cùng tôi đã có thể liên lạc với một người có thẩm quyền tại đền và ông ta bối rối bởi câu hỏi của tôi, “Tại sao các nhân sư ở lối vào của tòa nhà lại có khuôn mặt nữ?” Ông ta nói chưa ai từng hỏi câu hỏi này trước đây. Ông nói họ đi qua những bức tượng này mỗi sáng làm việc và chưa từng thắc mắc về nó. Nhưng, vâng, tại sao một trụ sở hội Tam Điểm, một tổ chức định hướng nam tính, lại đặt tượng nữ ở lối vào của họ? Ông nói tòa nhà và bức tượng được coi là một bản sao y khuôn của trụ sở chính Scottish Rite ở Washington, DC. Nó được xây dựng vào cuối những năm 1800 trong thời Napoleon, khi kiến trúc Ai Cập ảnh hưởng mạnh đến các tòa nhà ở Mỹ.

Tôi đã lên mạng tìm thêm thông tin về tòa nhà này ở Washington, cái mà được xây trước cái ở thành phố Kansas, nhưng bí ẩn lại càng sâu sắc hơn. Chúng được coi là bản sao y khuôn của nhau. Kiến trúc tòa nhà thì giống, nhưng bức tượng thì không. Nhân sư hai bên bậc thang ở Washington là nam giới. Chúng không giống nhau, một mở mắt và một nhắm mắt. Chúng được cho là đại diện cho Trí tuệ và Sức Mạnh.

Tôi đã cố tìm thêm thông tin về nhà điêu khắc Jorgen C. Dreyer, để khám phá lý do ông khắc các bức tượng nhân sư nữ. Có thông tin về ông và tòa nhà, nhưng không phải về động cơ của ông. Từ trang web của thư viện thành phố Kansas: “Các nhân sư đền Scottish Rite được hoàn thành vào năm 1928 và nặng khoảng 20.000 pounds mỗi con. Mỗi cái đầu nữ đặt trên thân sư tử có các chi tiết điểu sư mang một huy hiệu tượng trưng cho phẩm cấp Tam Điểm.” Tôi cố gắng tìm hiểu thêm bằng cách nghiên cứu báo chí về ngày hiến dâng tòa nhà năm 1928. Tôi nghĩ có thể có một thông tin đề cập đến lý do mà các pho tượng được thiết kế theo kiểu này. Nhưng lại không gặp may mắn. Kansas City Star không cho phép mọi người xem kho lưu trữ của họ nữa. Họ làm thế nào có thể mong đợi người dân nghiên cứu nếu chúng ta không có quyền xem các tập báo cũ?

Tôi cũng không gặp may trong việc tìm hiểu đề tài “Người Mèo”, ngoài việc biết rằng mèo đã được tôn trọng và tôn thờ ở Ai Cập.

Vì vậy, tôi quyết định đưa nó vào cuốn sách này — dù tôi không thích để lại kết thúc đầu voi đuôi chuột. Có lẽ ai đó ngoài kia có câu trả lời và có thể chia sẻ chúng với tôi.

Chương 4
NỮ THẦN ISIS

Phiên làm việc này được thực hiện trong khi tôi ở Las Vegas bang Nevada để phát biểu tại một hội thảo vào tháng 4 năm 2002. Ingrid là một phụ nữ nhỏ nhắn ở độ tuổi năm mươi, đã lớn lên ở Nam Phi. Cô ấy nói tiếng Anh giọng địa phương, nhưng tôi đã quen với nó trong suốt phiên làm việc. Giọng địa phương luôn gây cho tôi những vấn đề, tôi phải lắng nghe rất kỹ lưỡng. Đôi khi thân chủ sẽ không vào sâu được nếu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của họ, nhưng trong trường hợp của Ingrid, điều này dường như không tạo ra sự khác biệt. Cô vào sâu nhanh. Tôi thậm chí còn không có cơ hội hỏi cô ấy ở đâu khi cô đi xuống từ đám mây. Cô bắt đầu với một sự bùng nổ cảm xúc. Tôi phải nhanh chóng bật micro lên.

I: Tôi đến đây để làm ra hòa bình! Những người khác không hiểu phương thức của chúng tôi. Họ chiến đấu quá nhiều. Họ hủy diệt quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng mang lại sự cân bằng, nhưng họ không hề hiểu.

Cô ấy rơi nước mắt rất kích động. Tôi tự hỏi điều gì đã gây ra sự bùng phát này. Có phải nó liên quan đến một tiền kiếp, hay là cái gì đó mà Ingrid đã kiềm nén trong một thời gian dài?

I: Tôi không muốn đến đây, là các bậc trưởng lão buộc tôi phải đến đây, bởi vì hành tinh này cần sự thay đổi. Và tôi đã đến. (Khóc)

D: Bạn đã ở trên Trái Đất trong một thời gian dài?

I: Tôi đã ở đây 36 000 năm trước, trong thời đại Memphis. (Những lời của cô ấy rất khó hiểu vì cô ấy đang thổn thức) Tôi đến từ Sirius để cải thiện sự hủy diệt trên hành tinh này.

Tôi không thể chỉ đạo, nhưng phải cho phép thân chủ kể lại câu chuyện của họ. Có phải cô ấy đang đề cập đến sự hủy diệt của Atlantis?

D: Bạn có sống ở thời điểm hủy diệt không?

I: Tôi đã đến sau sự hủy diệt. Để giúp đỡ con người. Chủng tộc từng ở trên Trái Đất.

Cảm xúc giảm xuống. Cô ấy nói chuyện dễ hiểu hơn.

I: Những người sống sót. Dạy họ những phương thức mới. Dạy họ yêu thương. Dạy họ sự hòa hợp. Dạy họ sự nhất thể.

D: Những người khác có đi cùng bạn không?

I: Một vài người trong chúng tôi đến bằng tàu vũ trụ. Chúng tôi đã hạ cánh ở nơi mà bạn biết là Ai Cập. Một số người sống sót đã ở đó, vì đó là một phần của Atlantis. Đại bộ phận của Atlantis nằm dưới đại dương. Nhiều vùng đất mới xuất hiện. Ai Cập là một phần của Atlantis.

Cách phát âm của cô rất thận trọng, như thể tên những quốc gia này xa lạ và khó phát âm.

I: Một số người sống sót đã ở Ai Cập. Còn có những người khác ở trên các hòn đảo nhỏ — sau một thời gian họ chuyển sang chỗ cao khác.

D: Nhưng bạn đã sống ở nơi mà bạn gọi là “Sirius”?

I: Vâng. Chúng tôi là một chủng tộc phát triển rất cao —— về tần số hoặc mức năng lượng. Chúng tôi ăn ánh sáng. Chúng tôi không ăn những thứ vật lý như các bạn trên hành tinh này.

D: Bạn nói là người khác kêu bạn đến?

I: Trên hành tinh chúng tôi có một hội đồng trưởng lão giám sát rất nhiều vũ trụ. Họ chịu trách nhiệm về sinh mệnh và cho sự sáng tạo. Họ tạo ra nhiều chủng loài và nhiều hành tinh. Đây là công việc của họ.

Tuyên bố về tạo hóa của chủng loài chúng ta không làm tôi ngạc nhiên, bởi tôi đã nhận được thông tin đồng dạng thông qua nhiều thân chủ. Kết quả chính là những cuốn sách của tôi — Keepers of the Garden và The Custodians có bao hàm tài liệu chi tiết.

D: Họ có phải làm một chuyến đi vật lý đến các hành tinh để thực hiện việc này hay không?

I: Họ không nhất thiết phải đi theo cách vật lý, nhưng đôi khi họ làm thế. Khi họ tái lập trình các thứ. Khi họ tái cấu trúc lại các thứ. Khi họ làm lại những chủng loài mà hoàn toàn — chúng ta có thể nói gì — đã lạc lối. Khi tần số và tầng thứ năng lượng không hữu ích cho hòa bình và hài hòa.

D: Ban đầu bạn đã tạo ra các động vật ở đó và đưa chúng đến hành tinh theo cách vật lý?

I: Chúng không được mang đến hành tinh theo cách vật lý. Chúng tôi đã thiết kế chúng ở nơi mà chúng tôi đã ở, sau đó thể vật lý đến đây để tiếp sức sống cho chúng. Với vật chất của bất kỳ tần số nào mà Trái Đất có; những năng lượng và tần số của hành tinh này.

D: Vậy bạn cũng đã đi đến nhiều hành tinh khác?

I: (gián đoạn) Ồ, vâng! Chúng tôi thuộc về — không chỉ ở hành tinh này, mà còn nhiều, nhiều hành tinh nữa. Bởi vì chúng tôi là những người gác cổng của hành tinh này, và của nhiều, nhiều hành tinh nữa. Chúng tôi quan tâm đến những gì đang xảy ra ở đây. Bạn thấy không? (Cô ấy trở nên kích động trở lại) Sự hủy diệt đang diễn ra này. (thổn thức) Chúng tôi đã cho họ tự do ý chí, nhưng là để trải nghiệm tình yêu, chứ không phải là bất hòa và hủy diệt. Họ đã lạc lối.

D: Nhưng bạn nói bạn không muốn đến. Tại sao họ gửi bạn đến?

I: (Cô ấy bình tĩnh lại) Họ đã gửi tôi đến lần đầu tiên sau đại hồng thủy Atlantis để giúp đỡ các chủng loài. Có những người khác đi cùng tôi. Có rất nhiều người trong chúng tôi. Khi các chủng loài đã có thể tự túc, chúng tôi đã rời đi.

D: Bạn có cơ thể vật lý vào thời gian đó không?

I: Chúng tôi phải thay đổi cấu trúc để phù hợp với tầng thứ cơ bản của các chủng loài Trái Đất. Vì vậy, chúng tôi đã lấy cơ thể vật lý để — tôi có thể nói gì? — phù hợp hơn với tầng thứ cấu trúc, năng lượng và tần số của hành tinh này. Và nó rất thấp, chúng tôi sẽ gọi nó là “rất cơ bản”. Hệ sao mà bạn gọi là “Sirius”, ngôi sao sáng nhất mà bạn nhìn thấy trên thiên đường, đó là nơi xuất xứ của chúng tôi.

D: Bạn trông như thế nào trong hình thể ban đầu của mình tại thời điểm đó?

I: Chúng tôi hiện tại là thân thể ánh sáng. Chỉ là tần số năng lượng. Bạn thấy chúng tôi như là ánh sáng. Bạn thấy chúng tôi không thật sự là một hình thể vật lý, mà chỉ là sinh mệnh ánh sáng.

D: Thế thì bạn đang sống trên một trong những cơ thể quay quanh Sirius? Đó có phải là ý bạn không?

I: Chúng tôi sống ở Sirius.

D: Nhưng tôi nghĩ về một ngôi sao giống như Mặt Trời của chúng ta. Sẽ rất nóng và sáng.

I: Nó không chỉ sáng. Nó sáng rực rỡ. Nhưng tần số và năng lượng của chúng tôi đều liên kết với hệ thống đó. Giống như cơ thể bạn đang gắn kết với hệ thống Trái Đất, chúng tôi cũng như thế — với hệ thống của chúng tôi. Tần số của chúng tôi cộng hưởng với ngôi sao mà bạn gọi là “Sirius”.

D: Bạn là một năng lượng mà là một phần của mặt trời đó, như chúng ta gọi nó? (Vâng) Đó là những gì tôi đang cố gắng làm rõ. Bạn nói có một hội đồng ở đó. Họ cũng thuộc về ngôi sao đó?

I: Họ thuộc về nơi đó, và họ cũng thuộc trong cái mà bạn gọi là “mặt trời trung tâm”. Chúng tôi liên tục liên lạc với cái bạn sẽ gọi là “Các Chúa Ngôn Từ”.

Tôi không thể hiểu được điều này. Tôi nghĩ cô ấy đang nói các Luật, nhưng cô đã sửa lại tôi và nói đó là “Các Chúa Ngôn Từ”.

I: Các Chúa Ngôn Từ của Vũ trụ, hoặc như bạn gọi là “Ngôi Lời”. Và như chúng ta có thể gọi là “Vũ Trụ”, hay “các Chúa của mặt trời trung tâm”, hoặc những sinh vật cao hơn, hoặc những sinh mệnh ánh sáng của mặt trời trung tâm. Đó là một phần của cái mà bạn gọi là “Thượng Đế” hay Nữ Thượng Đế, hoặc nơi mà ánh sáng của chúng ta khởi nguồn từ đó.

D: Tôi đã nghe nói về hội đồng, nhưng tôi chưa từng chắc chắn về nơi họ ở. Nhưng đây là những người chăm lo cho tất cả các hành tinh?

I: Trong toàn bộ Vũ Trụ.

D: Họ làm ra tất cả các quy tắc và quy định.

I: Vâng. Có rất nhiều luật, nhưng họ không kiểm soát luật. Họ chính là những luật lệ được tạo ra từ tình yêu. Họ chính là những luật lệ hoạt động với tự do, và với tình yêu.

D: Bạn có luôn là một sinh mệnh năng lượng không, hay bạn đã có những cuộc sống khác?

I: Tôi có khả năng đúc khuôn tần số năng lượng. Đôi khi tôi phải có một hình thể vật lý để nâng cao tần số rung động của các tầng thứ năng lượng. Không chỉ trên hành tinh của bạn, mà đôi khi trên các hành tinh khác nữa.

D: Nhưng vào thời điểm đó khi người ta lần đầu tiên bảo bạn đến, hội đồng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra với Atlantis?

I: Hội đồng đợi trận động đất ở Atlantis xảy ra. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Đã quá muộn để cứu lấy Atlantis. Nhưng họ cần giúp đỡ hành tinh, những người sống sót, hệ sinh thái, và các dạng sống khác. Hỗ trợ và giúp sống sót.

D: Bởi lúc đó đã có nhiều hỗn loạn.

I: Ồ, đúng vậy. Quá nhiều. Quá sức nhiều. Trục quay chẳng hạn, bạn có thể tưởng tượng ra những vấn đề và sự hủy diệt với một cái gì đó hoàn toàn bị chênh.

D: Vậy công việc của bạn là đáp xuống Ai Cập và giúp những người sống sót ở đó.

I: Vâng, tôi sống ở đó một thời gian lâu, rất lâu. Từ thời điểm tôi vừa đến, từ lúc lấy một thân thể Trái Đất, để có thể là một phần của tần số này. Và thân thể Trái Đất này ở dạng vật lý ít nhất sáu trăm năm. Hầu hết chúng tôi đã sống trong khoảng thời gian đó, cho đến khi mọi người trở nên tự túc hơn. Rồi chúng tôi rời đi.

D: Vậy bạn đã sống với họ suốt thời gian đó, với thân thể vật lý mà bạn đã tạo ra.

I: Vâng. Một số người trong chúng tôi đã thông hôn với các chủng loài Trái Đất để cho họ một sinh mệnh cao hơn để trợ giúp khi chúng tôi rời đi.

D: Người dân có biết các bạn là khác biệt không?

I: Ồ, biết. Họ gọi chúng tôi là “chư thần”, bởi vì họ biết chúng tôi. Đây là lý do tôi được biết đến như là Isis, nữ thần. Tôi là phụ nữ, Isis, nữ thần. Tôi dùng thân thể nữ. Và tên tôi thì không phải là Isis như bạn biết. Họ đã thay đổi nó một chút. Tôi là Ezi (phát âm). Đó là tên nguyên bản. Ezi, mà bây giờ bạn gọi là Isis. Chúng tôi đã giúp đỡ con người. Chúng tôi làm họ hiểu tất cả về sinh thái. Chúng tôi dạy họ về các loại thảo mộc cũng như các phương pháp chữa bệnh khác nhau. Chúng tôi dạy họ cách để nâng cao tần số, dạy họ về tính nhất thể. Chúng tôi cũng dạy họ về những gì bạn gọi là “Thượng Đế”. Những gì chúng tôi biết về tạo hóa. Chúng tôi đã dạy họ về Ngài. Chúng tôi đã dạy họ về cách yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng không gian của nhau và tôn trọng mọi sự sống. Rằng tất cả mọi thứ là đều một phần của nhất thể. Rằng không có sự tách biệt.

D: Tôi nghĩ sau sự hủy diệt, họ đã sẵn sàng để nghe điều này.

I: Ồ, họ rất, rất sẵn sàng. Họ đã sẵn sàng quay đầu. Họ đã thực sự sẵn sàng thay đổi.

D: Bạn cũng đã dạy họ cách xây dựng kiến trúc?

I: Ồ, vâng. Kim tự tháp cổ xưa, thân ái của tôi. Hơn mười hai ngàn năm tuổi. Chúng là cổ đại, cổ đại, cổ đại. Nhiều hơn bạn có thể nghĩ đến. Nó đã được thực hiện với một hình thể năng lượng ánh sáng. Những khối đá lớn mà bạn nhìn thấy được làm bằng năng lượng ánh sáng.

D: Những người từ Sirius các bạn đã làm việc đó, hay bạn đã dạy những người khác cách làm?

I: Chúng tôi đã có một phần trách nhiệm. Nhưng một số chủng loài mà chúng tôi tạo ra bằng cách thông hôn cũng cộng hưởng với một số tần số của chúng tôi. Và họ cũng có thể làm việc với năng lượng ánh sáng, dịch chuyển được hầu hết những tảng đá và cấu trúc khổng lồ. Thiết kế mọi thứ một cách chính xác và phù hợp với những gì chúng tôi đã lên kế hoạch, để chúng liên kết với hành tinh và liên kết với Sirius, cũng liên kết với việc nhận được những tần số và năng lượng cho bất cứ ai đi vào những ngôi đền lớn này. Chúng thực sự là đền chữa trị, chứ không phải là — giống như mọi người nghĩ, đền mai táng. Chúng không phải.

Jane cũng nói điều tương tự trong chương ba, “Người Mèo”.

D: Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng là mộ phần.

I: Chúng không phải nơi người ta đến sau khi họ chết. Chúng là những đền thờ để nâng cao tần số. Để nâng cao năng lượng. Đó là mục đích của chúng. Phần lớn năng lượng không còn mạnh mẽ như trước kia, nhưng có vài tần số còn sót lại. Điều đã xảy ra theo thời gian chính là con người có những thay đổi về năng lượng và rung động. Và họ đã làm hư hỏng phần lớn bản chất ban đầu của những ngôi đền đó. Họ đã làm suy thoái nó.

D: Nhiều năm cũng đã trôi qua. Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt, phải không?

I: Đến một mức độ nhất định. Nhưng nếu con người đi đến đó với ý định thuần túy, thì rung động của họ sẽ cao hơn rất rất nhiều. Và những ngôi đền sẽ vẫn còn như lúc nó đã được kiến tạo ban đầu, và đã có thể giúp đỡ rất rất rất nhiều người.

D: Nhưng thế giới đã không đi trên con đường đó.

I: Không sai. Họ đã làm cho năng lượng và rung động bị ô uế, tất cả các hình thức sinh mệnh. Họ đã làm ô nhiễm đại dương, đất, sông, mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Các đại dương, rừng núi, năng lượng của họ ở khắp mọi nơi. Chúng ta hít thở trong những thứ đó. Nó ở mọi nơi. Khắp mọi nơi. Mọi vật sống đều bị ảnh hưởng.

D: Bạn hiện tại không thể thoát khỏi nó.

I: Không thể, nó ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi nơi.

Điều này làm cô ấy buồn trở lại. Tôi phải đổi đề tài.

D: Tôi được cho biết ở Atlantis, người ta có khả năng làm các thứ bằng tâm trí của họ.

I: Họ dùng sai tâm trí của mình. Họ làm việc rất nhiều với tinh thể. Họ sử dụng ánh sáng năng lượng tinh thể để làm nhiều công việc. Họ đã khai mở với cái này, nhưng họ
không biết nhiều như chúng tôi đã biết. Họ không biết nhiều về liệu pháp ánh sáng như họ biết về năng lượng tinh thể mà họ đã làm việc cùng. Họ dùng sai năng lượng tinh thể. Sau hủy diệt, chúng tôi đã cho họ thấy làm theo cách đúng đắn là như thế nào, và làm sạch tâm trí của họ.

D: Thế còn Nhân sư thì sao? Cũng được xây dựng cùng thời kỳ với các kim tự tháp?

I: Nhân sư được xây dựng cùng thời kỳ, trong vòng một nghìn năm. Nhân sư được người Atlantis xây dựng nhiều hơn, vì họ đã sử dụng Nhân sư cho một số nơi chôn cất. Bạn sẽ nhận thấy có những căn phòng dưới Nhân sư được sử dụng làm địa điểm chôn cất, hoặc cái bạn cũng sẽ gọi là “ngôi mộ”. Đó là mục đích của Nhân sư. Và sư tử là người bảo vệ những ngôi mộ đó. Đó là hệ thống niềm tin Atlantis. Nó mô tả năng lượng sư tử. Sư tử là vua loài thú. Và nó có nghĩa vụ bảo vệ và gầm gừ bất kỳ kẻ trộm mộ nào.

D: Họ đã tìm thấy một số căn phòng ẩn bên dưới Nhân sư.

I: Có rất rất nhiều thứ mà họ vẫn cần tìm. Như Hall of Records — Đại sảnh của Ghi chép, nó không phải là bên dưới Nhân sư. Nó nằm dưới kim tự tháp chính. Ngoài ra còn có các đường hầm dưới đó. Rất rất nhiều đường hầm dẫn tới những nơi xa xôi trong lòng hành tinh này. Tới các chủng tộc mà bạn chưa biết đến. Bạn có thể được dẫn dắt từ đường hầm tới những chủng tộc khác trên hành tinh này, sống dưới mặt đất.

Chủ đề về các thành phố dưới lòng đất sẽ được mở rộng trong chương tiếp theo.

D: Nhưng những người hiện đang phụ trách kim tự tháp không biết đến sự tồn tại của những thứ này?

I: Họ biết những thứ nhất định — nhưng vì hệ thống niềm tin, vì học thuyết tôn giáo mà họ đang có, họ không muốn mọi người biết rằng bản thân từng có những tiền kiếp, rằng mình từng là những dạng sống khác, rằng không phải tôn giáo của họ là cai trị tối cao, rằng có những hình thức tôn sùng khác ngoài hình thức tôn sùng của họ, rằng có nhiều phương tiện khác để đi đến Nguồn hơn là chỉ có phương tiện của họ.

D: Họ có biết có những lỗ thông đi xuống mặt đất không?

I: Ồ, họ biết những đường hầm. Họ đã đóng lại một số. Có một số được mở. Nhưng họ sợ việc đưa nó ra ánh sáng. Cũng như sợ hãi thứ họ không biết.

D: Vì vậy họ không để mọi người biết những đường hầm ở đó. (Vâng) Nhưng chúng có thể được truy cập từ bên trong kim tự tháp?

I: Chúng chỉ có thể được truy cập từ kim tự tháp lớn.

D: Nhưng họ chưa bao giờ khám phá bản thân chúng, vì họ sợ hãi?

I: Họ rất, rất sợ cái mình không biết. Nếu họ mang nó cho người phương Tây, người phương Tây không phải — cái bạn gọi là — “heo”. Họ không ngại khám phá. Họ có thể có phương pháp và phương tiện đi qua các đường hầm này mà không bị ngạt thở. Họ sẽ có thể đi qua các đường hầm — nhưng họ khôn ngoan hơn nên sẽ không làm việc đó. Bởi vì các đường hầm rất rất dài, hàng ngàn dặm. Họ không muốn ai biết về chúng. Thứ nhất là vì rủi ro. Và thứ hai là do hệ thống niềm tin.

D: Có phải người của bạn chịu trách nhiệm xây dựng những đường hầm này?

I: Vâng, là chúng tôi. Nó rất đơn giản đối với chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng năng lượng ánh sáng, hình thức vận chuyển của chúng tôi cũng rất rất đơn giản. Chúng tôi đi qua ánh sáng.

D: Khi thực hiện các đường hầm, các bạn đã sử dụng kỹ xảo của mình?

I: Chúng tôi không nhất thiết phải sử dụng kỹ xảo. Chúng tôi chỉ tưởng tượng về những gì chúng tôi muốn làm, sau đó tạo ra nó với tâm trí của mình.

D: Tại sao bạn làm chúng đi dưới Trái Đất?

I: Có một chủng loài trên bề mặt muốn trải nghiệm điều đó. Họ là một chủng loài rất tiến hóa. Họ muốn tránh xa sự điên cuồng trên bề mặt, nên họ quyết định giúp Mẹ Trái Đất và đi đến trung tâm để giúp cô. Bởi vì như bạn biết, cô ấy là một sinh mệnh sống. Cho nên, họ là một bộ phận trợ thủ của cô, và một bộ phận trợ lý của cô. Họ làm việc rất chặt chẽ với cô ấy. Họ rất, rất tiến hóa.

D: Có người sống bên dưới Trái Đất trước đó không?

I: Không, theo hiểu biết của tôi. Việc này xảy ra sau khi chúng tôi đến đây.

D: Họ làm các đường hầm và sau đó một số người muốn sống ở đó?

I: Vâng. Họ có tầng thứ rung động và tần số mà họ không cần mặt trời vật lý giống bạn. Nhưng họ có phương tiện để có được ánh sáng theo nghĩa vật lý.

Xem Chương 5, “Thành phố ẩn tàng”. Cũng đã đề cập trong Keepers of the Garden.

D: Đường hầm đã được xây dựng trước kim tự tháp?

I: Các đường hầm được xây dựng sau khi các kim tự tháp được tạo ra, bởi vì chúng không được tất cả mọi người biết đến mà chỉ dành cho ít người được chọn.

D: Vẫn còn tàn tích của những người sống dưới bề mặt kia?

I: Rất nhiều người vẫn còn sống, sống như bạn và tôi.

D: Họ có từng thử theo các đường hầm lên bề mặt không?

I: Ồ, có. Họ rất rất tiến hóa. Họ có cách thức và phương tiện để họ thỉnh thoảng lên mặt đất. Họ cũng có cách thức và phương tiện quay trở lại. Rất đơn giản đối với họ. Họ sử dụng các tần số bất đồng cũng như các liệu pháp ánh sáng khác nhau để làm điều đó, bởi vì họ biết trị liệu ánh sáng.

D: Nghe có vẻ như họ đã tiếp thu những gì bạn đã cố dạy và giữ nó trong sạch. Trong khi những người trên bề mặt đã làm ô nhiễm nó.

I: Họ đã làm. Họ quyết định giữ sự tinh khiết, để giúp hành tinh tiến hóa khi cô ấy đã sẵn sàng di chuyển và chuyển sang một rung động cao hơn, một tần số cao hơn. Cô ấy hiện đang trong quá trình này.

D: Ở những nơi khác trên thế giới, có các lỗ thông tiếp cận những người sống dưới lòng đất không?

I: Theo sự hiểu biết của tôi, trong một số kim tự tháp khác. Tôi thấy Yucatan, các kim tự tháp ở đó. Và tôi nghĩ, còn ở Bolivia. Chúng tôi không gọi nó là Bolivia, như bạn biết hiện tại. Đó là một cái tên khác.

D: Những người khác đã làm những lỗ thông này để họ có thể truy cập vào cùng một nơi.

I: Đó là cùng một chủng tộc chúng tôi đã tạo ra mà đến đó, bởi vì vận chuyển rất dễ dàng. Chúng tôi vận chuyển thông qua năng lượng ánh sáng và các tần số ánh sáng. Bất cứ nơi nào có người cần giúp đỡ, chúng tôi đều đến đó. Các kim tự tháp được xây dựng ở đó để dạy cho họ những phương thức cao hơn, đồng thời chúng tôi cũng tạo ra các đường hầm này, cũng như một số người trong chúng tôi cần đi cùng với họ. Làm việc chặt chẽ với Mẹ Thần Thánh. Để giúp cô trong quá trình tiến hóa của mình.

D: Bạn nói bạn đã sống ở Ai Cập trong sáu trăm năm. Có phải sau này bạn được biết đến như nữ tư tế Isis — và bạn nói bạn đã phát âm nó theo một cách khác — trong suốt cả thời gian?

I: Vâng. Tôi được mọi người biết đến rộng rãi trên thế giới. Tôi được biết đến khắp hành tinh này. Và tôi cũng được biết đến ở nhiều lĩnh vực khác.

D: Nhưng bạn không có chủ tâm muốn được thờ phụng, đúng không?

I: Thật vô nghĩa nếu họ tôn thờ tôi bởi tôi là ai đó, bởi sức mạnh tôi có, bởi những tần số và năng lượng tôi mang theo. Họ xem tôi là một người có thể giúp đỡ và hỗ trợ họ. Nó không phải là hình thức thờ cúng, mà là một hình thức tôn trọng.

D: Vậy sau sáu trăm năm, họ đã phát triển đến ngưỡng mà bạn nghĩ bạn có thể rời đi?

I: Chúng tôi đã tạo ra đủ các loài bằng cách thông hôn để có tần số đó và mức năng lượng đó, để hỗ trợ cho giống loài và cả hệ sinh thái ở thời điểm đó. Để mang lại sự cân bằng trên hành tinh này. Vì vậy sau sáu trăm năm, nhiều người mà đã đến bằng hình thể nguyên bản trong chúng tôi rời đi. Chúng tôi để lại những giống lai được tạo ra từ chúng tôi để thực hiện công việc.

D: Lúc đó bạn đã trở về Sirius?

I: Vâng, chúng tôi rời thân thể vật lý và trở lại Sirius, lấy lại hình thể cũ của mình.

D: Nếu đã về lại nhà, tại sao hiện tại bạn quyết định trở lại Trái Đất?

I: Lần này chúng tôi quyết định rằng nên có nhiều người trong chúng tôi ở đây. Và có rất nhiều người trong chúng tôi ở đây để làm tốt những gì đã được thực hiện trong thời đại Atlantis. Và lần này để tránh đại hồng thủy. Vì chúng tôi thấy thời gian này càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh, có thể có gì đó sẽ xảy ra, bởi vì như bạn nói, khoản nợ đó phải được ném vào thùng rác của bạn. Vì vậy, đây là chuyện chúng tôi đang làm. Chúng tôi đang thanh lý nợ. Tái tạo bề mặt tất cả sự tiêu cực để làm sạch không khí. Như thế mọi thứ có thể trở nên cân bằng, hài hòa và hòa bình hơn. Vẫn sẽ có vấn đề. Về mặt địa chất địa lý, sẽ có những vấn đề với các chủng tộc nhân loại mà đang chiến đấu với nhau. Nhưng bạn không được căng thẳng quá mức hay tức giận bởi nó. Hãy ở trong vùng đất tình yêu của bạn. Tin rằng tất cả đều theo trật tự thần thánh, cũng tin rằng, tất cả sẽ tốt đẹp. Và tất cả sẽ tốt. Nó sẽ không tồi tệ như Atlantis. Đây là lý do tại sao nhiều người trong số những người ở Atlantis đã trở lại vào thời điểm này, để làm tốt những sai lầm mà họ đã gây ra khi đó.

D: Khi bạn trở về Sirius sau thời gian ở Ai Cập, bạn đã ở lại đó cho đến hóa thân hiện tại?

I: Vâng. Đây là hóa thân đầu tiên của tôi tính từ thời điểm đó.

D: Nhưng lần này bạn đã trở lại bằng một sự ra đời tự nhiên?

I: Vâng. Nhưng nó đủ cho tần số và năng lượng ở trong thể vật lý đó. Nó là một phần rất nhỏ của bản thân tôi. Sau khi Ingrid sẵn sàng chấp nhận bản chất của tôi, tôi đi sâu vào cơ thể vật lý nhiều hơn và hợp nhập với cơ thể này.

D: Tại sao bạn quyết định làm theo cách đó chứ không phải lại tự tạo ra một thân thể lần nữa?

I: Làm theo cách này tốt hơn, bởi hành tinh của bạn có các mức rung động và tần số khác nhau. Sau đại hồng thủy, việc đó dễ hơn rất nhiều, bởi vì họ đang tìm kiếm câu trả lời. Họ đang tìm kiếm các vị thần. Và chúng tôi đến như những vị thần.

D: Vậy hiện tại đi vào cơ thể của một đứa trẻ thì dễ hơn.

I: Đến vào thời đại của tần số này dễ dàng hơn, vì không xảy ra đại hồng thủy. Đó là một hình thức khác, và một hình thức khác của sự kiện đang diễn ra. Đây không phải là sau đại hồng thủy, mà là thử ngăn chặn đại hồng thủy.

D: Tôi thấy. Tôi nghĩ làm theo cách này sẽ khó khăn và hạn chế hơn cho bạn.

I: Đây là lý do một khía cạnh rất nhỏ của bản thân tôi đã đến bằng cách được sinh ra. Nhiều lần khi còn nhỏ, tôi nhìn những ngôi sao và bảo họ đưa tôi về nhà. Tôi không thể hiểu con người. Tôi không thể hiểu được những người đang đau khổ. Khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ ăn xin ở Châu Phi, tôi đã khóc.

D: Nhưng nếu theo cách khác thì bạn sẽ có nhiều sức mạnh và khả năng hơn. Chắc chắn phải cảm thấy rất bức bối vì bị hạn chế theo cách này.

I: Bị hạn chế bằng nhiều cách.

D: Và bạn phải sống một cuộc sống bức bối như nhân loại.

I: Rất rất bức bối, nhưng tôi đã phải học cách thức của con người. Tôi đã phải học cách thức buồn đau. Tôi đã phải học cách thức của những tôn giáo khác nhau. Tôi đã phải học cách thức mà con người hành xử. Tất cả các loại cảm giác cảm xúc và trải nghiệm nhân loại mà họ đi qua, để tôi thực sự hiểu được. Vì vậy, nó phải được thực hiện theo một cách khác, vì bây giờ có nhiều chủng tộc của các bạn hơn trong và sau đại hồng thủy Atlantis.

D: Nhưng bạn nói rằng một phần của bạn, bản chất của bạn, đã đến như một em bé sơ sinh. Và nhiều hơn nữa đang được hợp nhập bây giờ?

I: Vâng, ngày càng có nhiều thứ đang được hợp nhập vào trong cơ thể vật lý này. Tần số và rung động của cơ thể vật lý này đang được nâng lên từng ngày. Cô ấy đã làm rất nhiều công việc ban đêm. Chúng tôi đang làm việc với DNA của cô ấy. Chúng tôi đang làm việc với các khía cạnh khác của cơ thể vật lý cô ấy. Cô ấy không biết, nhưng chúng tôi nhiều lần đưa cô ấy đi trong trạng thái ngủ và làm việc trên người cô ấy. Kênh dẫn đã sớm nói với bạn rằng các luân xa của cô ấy quay mọi lúc. Và đây là những gì xảy ra với cô ấy mọi lúc. Khi cô ấy nằm hoặc trong trạng thái yên tĩnh, hay nói chuyện với ai đó, rung động của cô ấy liên tục quay vòng và thường xuyên được tái hòa nhập. Bây giờ cô ấy hiểu được những gì đang xảy ra với mình. Cô ấy trước kia không hiểu.

D: Đây là một chuyện cô ấy muốn hỏi: Tại sao cô ấy cảm thấy rung động và tiếng chuông trong đầu?

I: Bây giờ cô ấy đã hiểu, vì vậy cô ấy sẽ không còn nghi vấn nữa, trái lại sẽ càng chấp nhận những gì đang xảy ra.

D: Năng lượng chỉ kết hợp càng lúc càng nhiều hơn, và thay đổi. (Vâng, vâng.) Đây có phải là một trong những lý do lần đầu tiên đến Ai Cập, cô ấy có những trải nghiệm đó?

Khi đi tour đến Ai Cập vài năm trước, Ingrid đã có phản ứng rất cảm xúc khi viếng thăm di tích đền thờ Isis. Nó ảnh hưởng rất mạnh đến thể vật lý của cô vì cô đã phải rút ngắn chuyến đi trở về Hoa Kỳ. Phải mất vài tuần để tinh thần và thể chất trở lại bình thường, nhưng cô ấy không bao giờ có thể hiểu được phản ứng cực đoan này. Đây là một câu hỏi mà cô ấy muốn có đáp án.

I: Cô ấy được yêu cầu hồi phục lộ trình của mình, nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Cô ấy đã — như bạn nói, (chậm và cố ý) trì hoãn. Đó là một từ khó để nói đối với tôi. Cô ấy phải biết mình phải làm gì, và khởi đầu, như bạn nói. Và bắt đầu làm những gì cô ấy nên làm.

D: Nhưng đó là sự do dự tất yếu của con người.

I: Vâng. Cô ấy có được tất cả những cảm giác và cảm xúc của con người mà đã được hợp nhập, cố gắng học trải nghiệm của con người. Nó đã là gánh nặng của cô ấy — đến một mức độ nhất định. Tôi nghĩ bây giờ là lúc cô ấy tiến lên phía trước. Cô ấy phải tiến lên phía trước. Tốt nhất là giữ kín liên hệ giữa mình và Isis, vì người khác sẽ không hiểu. Người khác sẽ có ấn tượng sai. Họ đi vào lối tự cao tự đại. Và đây là lý do tại sao cô ấy không nên đề cập đến điều này với bất kỳ ai.

D: Cô ấy chỉ có thể chia sẻ nó với những người mà cô ấy nghĩ sẽ hiểu. (Vâng) Nhưng đó là lý do khi đến đền thờ Isis, cô ấy đã có những phản ứng đó.

I: Vâng, phần lớn năng lượng đã được kích hoạt sau đó. Phần lớn bản thân cô ấy đã được kích hoạt sau đó. Bởi vì cô ấy có những phần của bản thân mình khi cô ấy ở dạng vật lý trong khu vực đó. Cô ấy từng sống ở đó trong một thời gian rất rất dài. Vì vậy khi đến đó, cô ấy đã lấy lại năng lượng của mình từ các tầng thứ tần số ở đó, và hợp nhập nó. Và đó là mục đích cô ấy đi đến đó, bởi đó là một phần của sự hợp nhập. Cô ấy hợp nhập với tất cả những năng lượng đó. Với mặt đất, với dòng sông, với cây cối. Tất cả các hình thức cuộc sống mà cô đã hợp nhập khi ở đó.

D: Nó ít nhiều đã là một nút bắn và kích hoạt nó.

I: Cô ấy sẽ không trở lại Ai Cập nữa, vì không thực sự cần thiết để quay trở lại. Nó phụ thuộc vào các sự kiện thế giới. Có rất nhiều điều đang xảy ra ở Trung Đông. Và có nhiều điều sẽ đến.

D: Lúc đó họ rất lo cho cô ấy, họ đưa cô đến bệnh viện.

I: Lần đó cô ấy gần như chết. Và chúng tôi giữ cô ấy còn sống.

D: Cô ấy đã mang quá nhiều năng lượng về với mình. (Vâng) Bạn có thể giúp cô ấy biết nó có xảy ra lần nữa không?

I: Chúng tôi sẽ tận khả năng giúp cô ấy. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng điều đó không xảy ra.

D: Cô ấy đã lớn lên ở Nam Phi. Tại sao cô ấy phải rời khỏi đó? Chuyển khỏi đó là một quyết định rất đau thương và quyết liệt.

I: Đó là một phần của trật tự thần thánh. Đó là ý chí của tinh thần mà cô đến trung tâm. Đó là ý chí của hội đồng — cô ấy đến đây, vì đây là đất nước cần rung động tình yêu. Chính quốc gia này cần phải hiểu sự nhất thể, cần phải hiểu tình yêu, cần phải hiểu cách tôn trọng đối với tất cả sinh mệnh, bởi vì nó là sức mạnh lớn nhất trên hành tinh này.

D: Vậy đó là một phần vận mệnh của cô ấy — chuyển năng lượng của mình tới đất nước này.

I: Thế giới thực sự cần thức tỉnh với tình yêu. Thực sự cần tôn trọng không gian của mọi người, làm ra hòa bình, tạo ra một sự cân bằng. Mức độ tần số này. Bạn không cần phải đi giết chóc vì bạn cần dầu. Bạn không cần phải tạo ra khung cảnh bởi quyền lực và tham lam. Bạn đừng tạo ra những thứ mà phải trả giá bằng sự sống. Bạn đừng tạo ra những thứ đó chỉ để có thêm sức mạnh tài chính. Tham lam hơn và kiểm soát hơn. Hiện tại là trạng thái chia sẻ. Bạn nên chia sẻ tài nguyên toàn cầu của mình. Bạn nên cho người đói khát ăn. Các bạn nên yêu thương lẫn nhau. Tôn trọng và yêu thương.

D: Điều này rất khó, bởi vì những người cầm quyền kiểm soát tất cả những thứ này.

I: Chúng ta đang đến một giai đoạn mà hiện tại có rất nhiều năng lượng sinh mệnh thông qua. Có rất nhiều tần số cao hơn đang chiếu lên hành tinh này. Người ta sẽ không còn đường nào khác ngoại trừ thay đổi. Tất cả các cấu trúc cứng nhắc được tạo ra cho đến bây giờ sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Chúng không có lựa chọn thay thế, chỉ tan vỡ và sụp đổ. Chúng sẽ sụp đổ bởi sức mạnh của ánh sáng, hoặc bởi sức mạnh của tình yêu. Nó quá mạnh. Không gì có thể thay thế được sức mạnh của tình yêu. Tình yêu là tất cả mọi thứ hiện hữu. Tình yêu là những gì bạn thở. Nó tràn ngập không gian, vũ trụ. Và tình yêu là cái tạo ra tất cả mọi thứ.

D: Đó là sự thật. Sẽ rất thú vị khi thấy nó có thể vượt qua được các cấu trúc quyền lực, vì chúng kiểm soát mọi thứ.

I: Họ sẽ làm chủ cú ngã của chính họ. Họ sẽ tạo ra sự hủy diệt của chính họ. Họ sẽ tạo ra sự sụp đổ của chính họ. Họ sẽ thực sự chịu trách nhiệm với bất kỳ điều gì xảy ra với họ.

Chúng tôi được cho biết nguyên nhân vấn đề sức khỏe của Ingrid là do áp lực từ cuộc hôn nhân tồi tệ với một người đàn ông gia trưởng — Đây không xảy ra vì nghiệp, bởi cô chưa từng sống trên Trái Đất kể từ cuộc sống ở Ai Cập. Có thể ngoài nguyên nhân kích nghiệp từ những kiếp khác, còn nhiều lý do để trải nghiệm cuộc đời tiêu cực với một cá nhân khác. Trong trường hợp này là học để đối phó với năng lượng của con người. Và như chúng ta đã biết, một phần trong số đó có thể là tiêu cực. Tất nhiên, điều này là khó khăn đối với con người vì họ không có ký ức hoặc kiến thức trên phương diện ý thức về những gì có liên quan.

I: Cô ấy phải hiểu được tâm hồn của con người, hành vi của con người, sự giả dối và lừa gạt của con người. Và cách họ hành xử. Cách duy nhất để học được là trải nghiệm nó.

Khuôn mẫu phát biểu của Ingrid đã thay đổi thành các từ cắt xén rút gọn. Điều này đã xảy ra ngay từ đầu, nhưng sau đó được giải quyết. Nghe giống như ai đó gặp khó khăn với từ ngữ, như thể vụng về với phương pháp giao tiếp này. Cô ấy đôi khi tách các từ dài ra thành từng âm tiết. Nghe có vẻ vụng về và không tự nhiên. Vào cuối buổi, giọng cô lại trở lại bình thường.

I: Ingrid còn làm việc nhiều hơn với toàn hệ thống năng lượng và tần số, mang rung động của năng lượng tình yêu thần thánh vào hệ thống tần số của họ. Bằng việc mang vào tình yêu thần thánh này, tình yêu sẽ tràn ngập và thay thế mọi thứ khác. Nó thay đổi và chuyển hóa tất cả mọi thứ. Tình yêu là lực lượng mạnh nhất trên thế giới. Nếu có người nói với bạn rằng thứ đối lập với tình yêu là sợ hãi, thì không phải như vậy. Tình yêu chỉ là tồn tại. Tình yêu không có cái đối lập. Hãy nhớ rằng, thân ái. Tình yêu không có cái đối lập. Tình yêu chỉ là tồn tại. Đó là câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Mọi thứ. Bất cứ nơi nào có sự bất hòa, bất cứ nơi nào có sự khổ đau, bất cứ nơi nào có người đói khát, bất cứ nơi nào có nỗi buồn phiền — chỉ cần gửi tình yêu tới đó. Không chỉ dành cho nhân loại, mà còn cho mọi sự sống — gửi tình yêu tới sông, đại dương, rừng, thú, chim, ong, không khí mà bạn hít thở. Đến toàn bộ vũ trụ, bởi vì bạn là một phần của nhất thể. Tất cả chúng ta đều là một phần của nhất thể. Không có sự tách biệt.

* * *

Khi tra cứu về Nữ thần Isis, dễ nhận thấy liên hệ giữa cô ấy với những điều mà Ingrid nói là cô ấy đã đến Trái Đất để làm. Cô thiết lập hôn nhân, dạy phụ nữ những công việc nội trợ nghiền ngô, làm sợi lanh và dệt vải; còn dẫn nhập thực hành nông nghiệp và nghệ thuật y học. Phù hợp làm sao khi cô ấy được nhớ đến theo cách đó, bởi vì cô ấy nói mình đã đến sau sự hủy diệt của Atlantis để giúp mọi người xây dựng lại Trái Đất. Cô được coi là hình mẫu nữ tính căn bản, hoặc biểu trưng năng lượng của sự sinh sản thần thánh tự nhiên. Cô là trọng tâm của việc làm người mẹ thần thánh, và nữ hoàng của tất cả sự phục sinh. Cô gắn với chu kỳ mặt trăng hàng tháng và mùa sinh trưởng hàng năm. Cô muốn mọi người học cách chăm sóc Trái Đất. Isis thể hiện sức mạnh của nữ tính, khả năng cảm nhận sâu sắc về mối quan hệ, hành động sáng tạo cùng nguồn nuôi dưỡng và bảo vệ.

Tôi cũng tìm thấy một điều có thể đi cùng với ca này là Isis cũng được gọi là Eset — tương tự như tên phiên âm Ezi mà Ingrid đã đưa ra, và có thể giống nhau khi bạn tính đến giọng địa phương của Ingrid. Isis đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các tôn giáo hiện đại, mặc dù ảnh hưởng của cô đã bị quên lãng. Cô được thờ phụng khắp thế giới Hy Lạp-La Mã, chủ yếu như hiện thân của phẩm chất nữ tính. Một số tín đồ Cơ Đốc giáo ban sơ thậm chí còn tự gọi mình là Pastophori, có nghĩa là “những người chăn cừu hoặc người hầu của Isis”, có thể đó là nguồn gốc phát sinh từ “pastors” (mục sư). Hình ảnh Isis chăm sóc con trai sơ sinh Horus từ cổ xưa đã truyền cảm hứng cho phong cách chân dung người mẹ và đứa trẻ trong nhiều thế kỷ, bao gồm những bức ảnh của “Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng” được tìm thấy trong nghệ thuật tôn giáo. Như vậy hình ảnh của Isis với em bé Horus đã trở thành Mary Đồng Trinh ôm Jesus.

Chương 5
THÀNH PHỐ ẨN TÀNG

Tôi đến Memphis, Tennessee để diễn thuyết tại nhà thờ Unity vào mùa hè năm 2001, và ở lại trong một tuần để làm các buổi cá nhân tại một nhà nghỉ với bếp nhỏ.

Khi làm công việc loại này, bạn phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Điều này bây giờ đang xảy ra thường xuyên hơn, khi tôi có buổi nói chuyện với người nào đó, họ sẽ không đi sâu vào cuộc đời “bình thường” trước đây. Chúng tôi như thể được thông báo là người đó phải biết rằng họ là nhiều hơn mình tưởng tượng. Họ có một cuộc sống linh hồn nhiều màu sắc hơn họ có thể nhận thức được. Có lẽ đây là thời điểm trong lịch sử của chúng ta khi chúng ta phải nhận thức được những phần khác của chính mình. Đây không phải là điều bất thường đối với các thân chủ của tôi khi họ đi đến những hành tinh khác, những chiều kích khác, sống trong những nền văn minh bị mất tích lâu dài. Bất cứ nơi nào họ đi tới, tôi đều phải đặt câu hỏi liên quan đến những gì họ mô tả. Bởi vì, chắc chắn họ nhìn thấy nó là bởi một lý do nào đó quan trọng đối với cuộc sống hiện tại, hạng mục tăng trưởng và sự hiểu biết hiện giờ của họ.

Như với Mary. Khi tôi để cô xuống khỏi đám mây, cô lập tức bắt đầu mô tả môi trường xung quanh mà không cần bất kỳ sự khuyến khích nào. Nghe không giống bất kỳ cái gì trong lịch sử mà tôi quen thuộc. Cô thấy mình ở bên trong một tòa nhà khổng lồ lạ thường. Có nhiều phòng lớn với trần nhà cao, kiến trúc không giống cái gì cô ấy quen thuộc. Nó rất độc đáo. Có những cánh cửa bằng gỗ lớn phủ đầy chạm trổ trang trí lạ thường. Khi nhìn ra sân qua một cánh cửa sổ lớn, cô thấy một cái hồ với một cây cầu nhỏ có vẻ khá phương Đông. Tòa nhà bao la, đẹp không thể tả. Tất cả mọi thứ về nó đều được trau chuốt, màu sắc thì quý phái và giàu có.

Tôi yêu cầu cô ấy mô tả bản thân: cô ấy là nam, mặc một chiếc trường bào tinh vi rất đẹp được làm bằng chất liệu nhung màu đỏ và vàng. Cô ấy cũng đội một cái mão mà cô ấy không thể nhìn thấy và đi hài gỗ.

Khi tôi hỏi cô ấy làm loại công việc gì, cô ấy thấy mình ở tại một trong nhiều căn phòng ở nơi rộng lớn này.

M: Tôi tin tôi là một tăng lữ hay một dạng người tâm linh. Có những người khác ở đây bây giờ. Họ ăn mặc ít cầu kỳ hơn tôi. Không phải tất cả như nhau, nhưng chỉ đơn giản. Trong căn phòng mà tôi đã vào có sách ở khắp nơi. Chúng có đủ kích thước hình dạng, lấp đầy căn phòng, từ sàn đến trần. Có sách ở khắp mọi nơi. Sách. Ghi chép.

D: Loại sách mà bạn lật trang?

Tôi muốn phân biệt giữa cuốn và cuộn. Điều này sẽ giúp tôi tìm ra niên đại.

M: Vâng, bạn có thể. Tôi đang ở trên một tầng cao hơn nhìn xuống căn phòng. Có những người ở tầng dưới đang nhộn nhịp làm việc.

D: Căn phòng này có vẻ giống một loại thư viện?

M: Có vẻ như vậy. Tôi nghĩ một số người là người coi sóc sách. Họ có vẻ đang nghiên cứu, hoặc ghi chép. Cảm thấy như một đại sảnh cổ xưa của tri thức. Tôi nghĩ đây là một bộ sưu tập rộng lớn. Thật sự rộng lớn.

D: Nếu công việc coi sóc là do họ làm, vậy trách nhiệm của bạn là gì?

M: Tôi không chắc lắm. Tôi cũng thấy, vài bức tường đá bây giờ. (Một phát hiện đột ngột) Có vẻ như tôi đang ở dưới đất. Đây dường như là một phần của phức hợp rộng lớn này. Hầu như khiến tôi tự hỏi toàn thể này có phải là ở dưới đất hay không.

D: Vâng, trước đó bạn đã nhìn thấy một cái hồ và một cây cầu.

M: Tôi tự hỏi đó có phải là một đại đô thị dưới lòng đất hay không. Có vẻ là vậy. Một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi là cái chúng ta nghĩ đến như Shambala (gặp khó khăn với từ này) hay Shangri-La, hay một cái gì đó tương tự. Đó là bởi vì nó quá rộng lớn. Nhưng đá, đường hầm và các bậc thang làm tôi nghĩ rằng nó ẩn tàng. Toàn bộ nơi này là vùng ẩn tàng, mặc dù có ánh sáng và nước. Tôi thấy đường hầm, nơi này hình như là một khu vực phong bế. Ẩn tàng. Đó là để bảo vệ. Để lưu giữ ghi chép.

Một trong những chủ đề chính không ngừng xuyên suốt các ca hồi quy tôi đã làm trong vài năm gần đây có vẻ như là: chúng ta là những người ghi chép hoặc tích lũy thông tin và kiến thức, và công việc chính là bảo quản nó dưới nhiều hình thức, ngay cả bằng cách mã hóa vào DNA hoặc tiềm thức của chúng ta, như vậy nó sẽ không bị quên lãng. Tri thức dường như rất quan trọng trong kế hoạch của sự vật. Có lẽ bởi vì Nguồn hoặc Thượng Đế cần chúng ta tận khả năng tích lũy tất cả các thông tin.

Các ET cũng là người tích lũy thông tin và tri thức. Đây là một trong những mục đích chính của implants (đặc biệt là trong khoang mũi), để truyền tải và ghi lại thông tin. Càng khám phá thêm về điều này, tôi càng tiếp tục nhận thấy mọi thứ đều đang làm ghi chép. Sẽ nói thêm về điều này trong các chương khác.

D: Ý của bạn là đặt các ghi ghép trong lòng đất vì đó là một nơi an toàn?

M: Vâng, đó là một nơi an toàn. Có các kim tự tháp trên mặt đất, nhưng đây là rất sâu dưới lòng đất. Tôi có hình ảnh của một kim tự tháp. Nhưng bây giờ tôi cũng nhận được hình ảnh của một dãy núi cao, vậy nên, nó không thể là những kim tự tháp mà chúng ta quen thuộc. Có những bậc thang dẫn đến nơi này được mài vào trong núi. Những thứ chưa được biết. Những thứ ẩn tàng trong núi. Kim tự tháp nằm trong núi. (Ngạc nhiên) Đây là một cảng không gian. Có một thế giới bên ngoài và một thế giới bên trong.

D: Những bậc thang được mài vào núi mà bạn nói, chúng dẫn đến đâu?

M: Vào lối vào thành phố ẩn tàng này.

D: Vậy kim tự tháp ở bên ngoài, nhưng lối vào đi vào bên trong dãy núi?

M: Vâng. Kim tự tháp không phải cái quan trọng. Người ta nghĩ nó là cái quan trọng, nhưng không phải vậy. Cái quan trọng là những thứ ở những ngọn núi xung quanh nó, phía sau nó, bên dưới nó. Có những thứ ẩn tàng.

D: Kim tự tháp được sử dụng làm gì?

M: Không gì cả. Nó chỉ là một dấu hiệu.

Trong chương “Isis”, cô cho biết lối vào đường hầm dẫn đến các thành phố dưới lòng đất nằm gần các kim tự tháp.

D: Nhưng bạn nói đó là một cảng không gian.

M: Đó là một cảng không gian, vâng, khi nó được xây dựng ban đầu, một thời gian dài trước đây. Tôi thấy cái hố khổng lồ rất rất rất sâu và rộng thông vào trong đất. Nơi này đang được xây dựng. (dừng lâu)

D: Bạn thấy gì?

M: Tôi chỉ nhìn thấy khe nứt rất sâu và vô cùng khổng lồ này, thông vào trong đất. Và tôi biết có những con tàu đang đi xuống đây. Họ đang lấy vật tư. Họ đang mang người. Và họ đang lấy tài liệu. Họ đang xây dựng dưới lòng đất. Nó như thể là miệng của cái tôi sẽ gọi là một núi lửa, chỉ là tôi không biết chúng lớn đến thế nào. Nhưng nó đang đi xuống, và tôi đi đến một điểm mà tôi không thể nhìn thấy. Trong đó quá tối. Đó là cách họ đi vào lối vào, lấy những vật tư để xây dựng nơi này dưới lòng đất. Bằng cách thu nhỏ qua một khe khó mà tưởng tượng, giống như một ngọn núi lửa. Và đi qua những khoảng trống lớn.

D: Điều này đã được thực hiện để con người không thể tìm thấy nó?

M: Phải, đã lâu rồi. Có những người nguyên thủy sống theo cách khác, trong thung lũng dưới núi. Họ sống trong một cái gì đó giống như một loại túp lều. Họ là những người bản xứ. Họ sợ hãi. Và trên bầu trời có rất nhiều thứ.

D: Đó là lý do tại sao họ sợ hãi? (Vâng) Bạn nói họ đang đưa người và vật tư.

M: Vâng, chúng ta phải vào bên trong. Tôi chỉ nhìn thấy hang động. Khi bạn đi xuống sâu hơn, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía dưới.

D: Họ đã tìm được cách tạo ra ánh sáng dưới đó?

M: Đây là công nghệ đến từ những nơi khác. Đây không phải là của Trái Đất.

D: Tại sao họ lại chọn đến đây và xây thành phố trong ngọn núi này?

M: Có một cuộc chiến tranh hủy diệt hành tinh.

D: Điều này diễn ra trên hành tinh Trái Đất?

M: Vâng, tôi tin là vậy. Đó là một cuộc chiến hủy diệt phần nhiều bề mặt. Nhiều, nhiều sự hủy diệt.

D: Những người này đang chiến đấu với người bản địa?

M: Không, họ đều là những người đến từ bên ngoài. Họ là ác quỷ... họ xấu xa. Họ là vậy. Họ đã đến hành tinh này. Họ rất hung tợn. Rất hùng mạnh.

D: Còn nhóm nào khác ở đây lúc bắt đầu không?

M: Không chỉ một. Có rất nhiều, nhiều nhóm. Một nhóm.... (Ngừng lâu)

D: Bạn thấy cái gì?

M: Hình ảnh của một cái gì đó trông giống như sông băng trên hồ. Và có... cái mà tôi gọi là một con tàu, trông rất kì quặc. Không gì tôi từng nhìn thấy — thậm chí trong Star Trek. Dài và láng, nhưng với những phần phụ khác nhau.

Có một khoảng tạm dừng khi cô ấy quan sát. Tôi trở nên bức bối khi không thể nhìn thấy cái cô ấy đang thấy. Cô ấy cố gắng miêu tả.

M: Họ đang làm gì đó gần đấy. Có một số loại... Tôi không biết cái tôi thấy là gì. Nó giống như một loài thực vật, một loại nhà máy nào đó. Và tôi cảm thấy rằng họ đang lấy tài nguyên. Họ đang khai thác mỏ. Có một bộ máy lớn mà.... Tôi nhìn thấy những thứ mà tôi không biết đó là gì.

D: Bạn nói họ đang ở quanh sông băng này?

M: Sông băng lên cao. Nhưng một số phần bắt đầu rơi xuống chân núi và thung lũng.

D: Đó là nơi họ đang làm công việc khai thác mỏ? (Vâng) Có liên quan gì đến cuộc chiến mà bạn nói đến không? (dừng) Bạn nói có một vài nhóm.

M: Tôi thấy có những thứ kiểu như tên lửa được đốt và phóng lên. Tôi thấy sông băng được tạo ra bởi những cuộc chiến tranh. Tôi thấy ánh sáng lạ thường này. Phần lớn bề mặt bên ngoài của hành tinh đã bị tàn phá bởi ánh sáng này. Những vụ nổ không thể tin được. Nhiều người lên tàu không gian và đi mất. Một số đang sống dưới lòng đất. Nhiều người đã bị hủy diệt.

D: Bạn nói chuyện đó đã tạo ra sông băng?

M: Vâng. Những gì họ làm là nguyên nhân làm đất đai chìm xuống hay nổi lên. Nó làm cho ngày đen tối. Lạnh. Bị hủy diệt, sự hủy diệt. Đại hủy diệt. Tôi biết tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi đến đây để coi giữ những ghi chép.

D: Vậy đó là lý do họ đã vận chuyển những ghi chép này đến đây.

M: Vâng. Tri thức.

D: Họ đang cố gắng lưu giữ những ghi chép nào trong thư viện khổng lồ này?

M: Đó là tri thức mà chúng ta không hề biết mình đã có. Có những nền văn minh thịnh vượng. Atlantis. Lemuria. Công nghệ mà chúng tôi nhận được từ những người khác. Làm thế nào các DNA đã được trộn lẫn với con người.

D: Đây là tất cả các phần của ghi chép?

M: Vâng. Nơi đáng kinh ngạc và lạ thường này.

D: Công việc của bạn là bảo vệ và coi giữ tri thức này?

M: Tôi không chắc lắm. Tôi không ghi chép nó. Tôi không quan tâm. Tôi nghĩ tôi là một cố vấn hoặc.... (dừng lâu) Tôi thấy mình đi theo một cầu thang ánh sáng. Nó không cao, nó nhỏ và nó chỉ dẫn vào không gian này. Nó rất tốt. Nó có tinh thể. (Tạm ngừng) Những người khác gặp tôi trong căn phòng này. Họ đến trong ánh sáng của họ. Họ không phải thực thể. Họ nhận một hình thức của cơ thể, nhưng họ rất rất đẹp. (dừng lâu) Và có quả bóng này... nó có tất cả những màu sắc đẹp đẽ này, nó phát xạ và hiện ra. Và tôi cảm thấy họ liên lạc với tôi. (Tạm dừng dài) Giống như tôi là người mà họ nói chuyện cùng, sau đó tôi đi và nói cho những người khác.

D: Nhưng bạn có một cơ thể vật lý, mà họ thì không.

M: Tôi có một thân thể vật lý. Tôi sống trong lòng đất ở đó.

D: Bạn đã thấy họ mang các thứ tới trước khi họ xây dựng nó. Rõ ràng bây giờ nó đã được hoàn thành. Đó là những gì bạn nói? (Vâng) Bạn có thể đi đến bề mặt một lần nữa và sống ở đó, hay bạn phải ở lại dưới lòng đất?

M: Một số người trở lại bề mặt. Những người khác không chọn làm vậy. Nhưng bề mặt theo thời gian sẽ trở nên có thể sinh sống.

D: Những ghi chép này là của Trái Đất, hay có nguồn gốc từ đâu đó?

M: Trái Đất và những nơi khác. Nó giống như tất cả tri thức.

D: Và những sinh mệnh này đã mang nó xuống đó để nó không bị phá hủy?

M: Họ rất, rất yêu thương. Họ ở đó để giúp và dạy chúng tôi. Tôi nghĩ tôi là người phát ngôn của họ.

D: Họ sợ tất cả những thứ này sẽ bị phá hủy khi chiến tranh xảy ra trên bề mặt?

M: Vâng, đó là để bảo vệ chúng tôi. Đó là để bảo vệ và lưu trữ, và giúp chúng tôi xuống đường.

D: Họ đã đưa con người vào lòng đất?

M: Vâng, có rất nhiều sinh mệnh dưới đất.

D: Khi họ xây dựng thành phố xinh đẹp này, có phải là thời điểm sau khi Atlantis bị phá hủy?

M: Việc xây dựng thành phố bắt đầu trước sự hủy diệt. Người ta đã biết chuyện này đang chờ quyết định. Rằng điều này sắp xảy ra. Người ta đã biết. Bạo lực đã chuyển đổi. Việc xây dựng thành phố, và sự tích lũy ghi chép đã bắt đầu từ lâu về trước, trước cả Atlantis. Rất lâu trước Atlantis.

D: Tôi từng nghe có nhiều nền văn minh trước và sau Atlantis.

M: Có rất nhiều thành phố tiến bộ cao. Cũng có những nơi rất sơ khai trong thời đại Atlantis. Tôi đang nhìn thế giới bên ngoài. Tôi nhìn thấy những cánh cổng dẫn vào một thành phố được bao quanh bởi núi, nhưng nó tọa lạc trên mặt nước. Là trên mặt đất. Một cái khác ở dưới lòng đất.

D: Cái trên mặt đất được con người xây dựng?

M: Con người đã tiến hóa hơn loài người mà chúng ta biết ngày nay. Thành phố đó đông hơn. Thành phố ngầm nằm trong một khu vực đông dân cư. Con người và chủng loài ngoài Trái Đất đã chung sống và tồn tại ở đây. Có những người ở đây để giúp đỡ, và có những người đến để xâm lược. Một bộ phận con người đã trở nên tiến hóa hơn.

Một bộ phận khác rất rất nguyên thủy. Giống như động vật. Và có một nơi mà con người bị đối xử rất rất tồi tệ. Rất đáng thương. Đột biến.

D: Có phải đó là thời Atlantis? Nếu chúng ta có thể có được một trình tự thời gian.

Tất nhiên, tôi đang nghĩ về sự đột biến nửa người nửa thú đã xảy ra trong thời đại Atlantis. Tôi không biết liệu đó có phải là thời đại mà cô ấy đang nói hay không.

M: Một cái thì trước cái kia một chút, nhưng rất gần (dừng lâu) Hội đồng! Có một hội đồng. Có một cuộc họp quyết định ngăn chặn những kẻ ác. Một cuộc họp lớn. Thiên hà. Nhiều thiên hà. Nhiều người hơn.

D: Họ muốn ngăn chặn một số người đang làm ra đột biến?

M: Vâng, những người đang phá hoại, đang kiểm soát. Hành động tàn nhẫn. Thời gian giữa hai cái rất gần nhau, thật khó để đưa ra cụ thể — có thể là mười năm. Một khu vực trên thế giới phần lớn đã phát triển và thịnh vượng. Một khu vực khác thì rất nguyên thủy, bị cướp bóc, bị khai thác. Khai thác vàng. Họ giống như chiến binh. Họ đã cố gắng giữ kín hành động của mình. Họ ở gần, nhưng không ở cùng khu vực. Họ đã bị phát hiện. Và có một hội đồng ở một nơi cao thảo luận về vấn đề này. Họ không thích những gì nhóm này đang làm. Một cái bàn lớn. Rất nhiều thảo luận.

D: Họ có làm ra quyết định không?

M: Vâng. Họ quyết định họ phải bảo vệ, phải chặn lại. (dừng lâu) Họ yêu cầu những người kia rời đi. Để chấm dứt, rời đi. Người lãnh đạo bên kia, người phát ngôn bên kia, mặc rất nhiều kim loại. Nhìn như hắn có một cái mão giống chim. Họ không nghĩ hội đồng này là một mối đe dọa thực sự. Họ nói họ có mọi quyền hành với hành tinh này, và từ chối rời đi. Họ đã mang vũ khí. Có cảng không gian. Có vũ khí trên mặt đất. Họ muốn không gian này. Họ đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào. Ý thức của họ là chiến tranh, do đó họ giữ nhiều phòng thủ.

D: Vì vậy, họ nghĩ mình không phải tuân theo hội đồng. (Vâng) (Tạm dừng) Bạn có thể nén thời gian và cho tôi biết hành động của họ dẫn đến chuyện gì không. Hội đồng đã quyết định làm gì?

M: Đó là khi họ quyết định chuyển người đến một nơi an toàn và tái định cư. Các mối đe dọa đã rõ. Việc này có thể rất tốn kém, rất tàn phá. Có nhiều sự chuyển dịch để tái định cư người dân, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh.

D: Nhưng những người tiêu cực không biết nếu tiến vào chiến tranh, họ cũng sẽ tiêu diệt những mục đích mà mình đến vì nó sao?

M: Họ thực sự, thực sự không nghĩ. Đã có sự hủy diệt hàng loạt. Có rất nhiều cuộc chiến thiên hà.

D: Vậy họ không nghĩ nó cũng sẽ đánh đổ mục đích của mình?

M: Không, không. Tạo Hóa đã ban cho tự do ý chí. Họ đã được phép để phe tối phát sinh. Nó đã được cho phép. Vì vậy, khi vị thế bị lấy khỏi những người của ánh sáng, Trái Đất rơi vào giai đoạn của bóng tối lớn lao. Có rất ít người sống sót trên bề mặt. Rất ít.

Một số nơi đã được che chắn, nhưng đa phần là bị hủy diệt. Có những thay đổi lớn. Những hành tinh khác xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này, mà thực sự hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây không chỉ là của Trái Đất. Đó là một cuộc chiến thiên hà trong hệ thống này.

D: Những hành tinh nào bị ảnh hưởng?

M: Trong thiên hà này, trong hệ mặt trời này, sao Hỏa bị ảnh hưởng rất lớn. Nó không phải luôn là hành tinh cằn cỗi như bây giờ.

D: Chúng tôi được cho biết nguyên nhân là vì một cuộc chiến tranh trên sao Hỏa.

M: Những cuộc chiến này liên quan đến nhau. Một số thiệt hại là một bộ phận của cuộc chiến thiên hà.

D: Vậy nó không phải là hậu quả của những gì đã xảy ra trên Trái Đất. Ý bạn là nó đã diễn ra cùng một lúc?

M: Có vẻ là điều tôi hiểu. Đó là nhiều nhóm. Tôi dường như cảm thấy tôi thuộc về hội đồng mười hai. Tôi không biết tại sao tôi lại nói hội đồng mười hai, bởi vì có người nhiều hơn ở đó.

D: Có lẽ họ là những người quan trọng nhất.

Lưu ý rằng nhóm đầu tiên cung cấp thông tin cho chúng tôi qua Phil trong Keepers of the Garden đã xác định mình là Hội đồng Mười hai.

M: Và tôi là người liên lạc trung gian, được giao nhiệm vụ coi giữ thành phố ngầm trong một thời gian rất dài.

D: Sau đó việc phá hủy bề mặt không ảnh hưởng đến các thành phố ngầm.

M: Vâng, nó an toàn. Nó vẫn còn tồn tại.

D: Để tôi nói với bạn một điều mà tôi đã nghe trong công việc của mình; rằng Atlantis đã suy thoái bởi vì các nhà khoa học của họ đang làm những thứ họ không nên có.

M: Rất nhiều người ở Atlantis đã trở thành phe tối. Họ không phải lúc nào cũng vậy. Sự lạm dụng đã dẫn đến cuộc chiến thiên hà. Nó đều liên đới với nhau.

D: Vì vậy, những sinh mệnh tiêu cực đã liên kết với những người của Atlantis?

M: Vâng, nhiều người rơi vào bóng tối. Tất cả xảy ra cùng một lúc, có lẽ sớm hơn. Nhiều người của ánh sáng có tầm nhìn vĩ đại. Người có những quyền năng vĩ đại mà chúng ta không biết ngày nay. (Ngừng lâu) Tất cả những chuyện này có thể được chặn đứng, nhưng như thế là chống lại tự do ý chí. Cần thiết để cho phép tất cả đã và đang, diễn ra. Nó đã đi và đến, trở thành vòng tròn của hàng triệu và hàng tỉ năm Trái Đất. Và có rất rất nhiều kiến thức. Rất rất nhiều thay đổi sẽ đến. Nhiều điều được biết đến.

D: Tôi luôn nghĩ người Atlantis đã tự chuốc họa vào thân.

M: Đã nhiều lần xảy ra. Họ bắt đầu các thí nghiệm với sự can thiệp của những người đen tối tiêu cực. Hình như họ quên mất họ là ai. Họ quên sự giác ngộ của mình. Họ đã
bị cuốn vào thế giới vật chất, điều này khởi đầu sự mất cân bằng dẫn đến toàn bộ sự hủy diệt.

D: Ý bạn là họ đang làm việc với những người tiêu cực?

M: Vâng. Họ bị lôi cuốn bởi bóng tối.

D: Vì vậy, những người tiêu cực đã giúp đỡ họ, cho họ những tri thức?

M: Vâng, họ đã bị cám dỗ.

D: Hội đồng cho phép chiến tranh xảy ra dù đã biết tình trạng và kết quả.

M: Nó liên quan đến tự do ý chí. Và để học. Ý thức đã đi rất xa vào cõi giới bóng tối để học, để khám phá. Tôi tiếp tục nhìn thấy một sự xoay chuyển lớn, giống như một cái bánh xe, nhưng không phải là bánh xe. Giống như nhìn thấy một hệ mặt trời quay tròn đầy đủ.

D: Giống như chu kỳ? (Vâng) Vậy sau khi bị phá hủy, phải mất một thời gian dài trước khi cuộc sống và nền văn minh trở lại bề mặt?

M: Vâng. Một số loài bản địa đã được vận chuyển trở lại Trái Đất. Và họ bắt đầu những nền văn minh mới. Giống như bắt đầu lại từ đầu.

Điều này sẽ được đề cập đến sau trong phần này. Một thân chủ của tôi báo cáo một tiền kiếp khi anh ta và nhiều người khác được đưa ra khỏi hành tinh ngay trước một thảm họa, và quay trở lại sau đó để bắt đầu cuộc sống của họ một lần nữa.

D: Và bạn nói điều này cũng gây ra sự hình thành một số sông băng?

M: Vâng. Nó làm thay đổi Trái Đất.

D: Nhưng không có ai trong số những người sống trên bề mặt có mang tri thức?

M: Có, đã có. Nhưng nó đã được truyền thụ và ẩn giấu vì sợ... những người muốn sức mạnh và kiểm soát luôn có... các lực lượng đen tối đã trở lại. Sau khi Trái Đất đã bắt đầu chữa lành, họ đã trở lại với số lượng nhỏ hơn, và làm việc với các chính phủ. Họ không nhất thiết phải có ngoại hình con người. Một số loài như hình người. Một số là loài nhìn giống bò sát. Một số là giống lai, vừa là con người vừa là người ngoài hành tinh. Họ đã trở lại. Mặc dù nhiều người phe tối đã chuyển sang ánh sáng. Nhưng có những người vẫn cố nắm giữ để kiểm soát và có sức mạnh. Có vẻ có những thứ mà tôi không được phép xem. Tôi chỉ có thể đi tới đó. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể biết chính xác thời gian, và tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh. Tôi vẫn cảm thấy tôi giống như một liên lạc viên.

D: Vâng, tôi trước đó đã được cho biết có một số thứ chúng ta chưa sẵn sàng để thấy. Chúng ta không được phép. Phải đi theo một trình tự thời gian. Nhưng bạn có cảm thấy mình được cho thấy bây giờ, là vì nó đang trở thành vòng tròn đầy đủ?

M: Vâng. Có rất nhiều vẻ đẹp đến. Có những thay đổi sắp tới. Có ánh sáng nơi đã có bóng tối. Giống như ma trận của... chúng ta không thể nhìn thấy những gì là ngay trước mặt chúng ta. Nó giống như nhìn qua tấm màn. Nó ở đó trước mặt chúng ta. Hình ảnh méo mó. Thông tin bị bóp méo. Nó sẽ thay đổi.

Sau đó tôi đã yêu cầu nói chuyện với tiềm thức của Mary để tìm thêm thông tin mà cô ấy không được phép thấy.

D: Tại sao Mary được cho thấy điều này? Chúng tôi đang tìm kiếm một cái gì đó quan trọng, và điều này là rất trọng đại. Nhưng tại sao tiềm thức chọn đưa nó ra cho cô ấy thấy ở thời điểm này?

M: Cô ấy luôn cảm thấy liên kết với Atlantis. Cô ấy đã ở đó. Đó là như vậy.

Đó thực sự đã tồn tại.

D: Nhưng điều này cho thấy cô ấy đã được kết nối nhiều hơn với các thành phố dưới lòng đất.

M: Chỉ trong một thời gian. Cô ấy đến đó để giám sát. Là người liên lạc. Cô ấy luôn ở đó. Cô ấy được chọn cho nhiệm vụ.

D: Công việc của cô ấy là giám sát tri thức và các ghi chép ẩn tàng. (Vâng) Nhưng tại sao cô ấy được thấy điều đó vào lúc này? Có liên quan gì đến cuộc đời hiện tại không?

M: (thở dài) Cô ấy cảm nhận được rất nhiều thứ, và cô ấy sợ phải biết một số thứ. Một số thứ cô ấy chưa sẵn sàng biết. Và một số thứ đã không phải, thậm chí chưa tới, thời gian để biết.

D: Tiềm thức rất khôn ngoan khi cho phép những điều đó xuất hiện vào thời điểm của chúng. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ có cái gì để làm với chuyện này trong cuộc đời hiện tại của mình?

M: Có một sự giao tiếp. Có một cánh cửa, cổng, một lỗ thông, rằng tay cô ấy đã phần nào xuyên qua. Nhưng cô ấy vẫn chưa bước qua. Cô đặt tay vào, và sau đó rụt nó trở lại. Đó là một kết nối giữa bản thân cô và người hướng dẫn, thiên thần, thông qua cổng. Sự giao tiếp của kết nối ý thức. Trở thành một và đi vào đi ra khỏi nhau. Cửa, cổng sẽ mở ra nơi cô ấy có thể thấy những gì mình mong muốn được nhìn thấy. Thế giới tinh thần khi cô hồi tưởng nó. Các chiều kích khác. Cô đã chọn đến với cuộc sống Trái Đất sau khi rời khỏi chỗ của liên lạc viên. Có rất nhiều người đã đến Trái Đất, chọn một cơ thể vật lý.

D: Họ quyết định đến và giúp đỡ?

M: Vâng, họ đã có một sự lựa chọn. Họ không bị bắt phải làm vậy.

D: Nhưng cô ấy vẫn còn ký ức vượt hơn nhiều thể vật lý này. Đó có phải là ý bạn không?

M: Chúng ta đều là vô tận. Có những kiếp khác. Những chiều kích khác. Những thực tại khác.

D: Thông tin mà cô ấy đưa ra về những cuộc chiến tranh và các thành phố dưới lòng đất, liệu tôi có được phép sử dụng thông tin đó trong tác phẩm của mình không?

M: Vâng, bạn có sự cho phép. Bạn sẽ có thêm tri thức để làm cho nó hoàn thiện hơn bây giờ. Có một số khoảng trống hiện tại chưa thể lấp đầy cho bạn, nó sẽ được lấp đầy vào thời điểm sau này. Bạn sẽ hiểu rõ hơn. Bạn đang viết cái này, đã viết cái này, đây là quá trình. Bạn sẽ có thêm nhiều tri thức. Tại thời điểm này chưa rõ nó sẽ đến từ đâu. Có một cánh cửa mở ra cho bạn đến với tri thức tốt lành này. Nó lúc này bị đóng lại với bạn. Đó cũng là cánh cửa mà bạn sẽ được phép đi vào và xem lại tri thức. Bạn có thể được đưa tới đó thông qua một thực thể khác, hoặc bạn có thể được đưa đến đó bằng cuộc hành trình tâm linh với người hướng dẫn của riêng bạn. Đây là một nơi thực sự tuyệt vời. Cửa vào lúc này đóng lại. Cửa sẽ mở ra cho bạn và bạn sẽ có một sự chào đón nồng nhiệt.

D: Thành phố này nằm dưới lòng đất, còn thành phố nào ở đó nữa không?

M: Vâng, nó vẫn ở đó.

D: Thông tin, thư viện, vẫn còn ở đó?

M: Vâng, nó vẫn ở đó. Có rất nhiều, nhiều thành phố dưới lòng đất hoàn chỉnh.

D: Tôi vui mừng khi nghe điều đó, vì kiến thức bị hủy là điều rất khủng khiếp đối với tôi. (Vâng) Đó là công việc của tôi, để cố gắng lấy nó lại.

M: Vâng, đúng vậy. Đó là sứ mệnh của bạn. Và đó là nhiệm vụ của bạn để giúp người khác nhớ lại.

D: Đó là những gì họ đã nói với tôi. Không phải để khám phá thêm, mà là để nhớ lại nhiều hơn nữa.

* * *

Phải mất ba năm, nhưng họ đã đúng. Nhiều thông tin hơn đã đến trong năm 2004 sau khi tôi mở văn phòng tại Huntsville, Arkansas và bắt đầu gặp khách hàng thường xuyên. Bob là một người chuyển đến từ phía bắc sau khi vợ qua đời. Ông đã đến khu vực ngoài tầm mắt của chúng tôi, chỉ mang theo cuốn sách và con chó của mình. Ông đã để lại mọi thứ. Khi ông mua căn nhà bên hồ, người chủ cũ đã để lại tất cả đồ đạc, vì vậy mọi thứ đều ổn. Một cuộc sống mới trong một khu vực mới, mặc dù ông không biết ai.

Ông là một độc giả cuồng nhiệt, đặc biệt tiêu thụ tất cả mọi thứ có thể tìm thấy về siêu hình học. Ông ta sở hữu một số cuốn sách hiếm hoi, độc nhất vô nhị. Đây là niềm đam mê của ông ấy. Tuy nhiên, tôi tin rằng thông tin đã đến trong suốt phiên làm việc của ông sẽ rất khó tìm thấy ở bất cứ đâu. Tôi cũng không tin rằng ông đã vô thức bị ảnh hưởng bởi việc đọc của mình.

Ông gặp khó khăn khi không nhìn thấy cái gì vào đầu phiên. Mặc dù cảm thấy mình đang đứng trên một cái gì đó cứng chắc, nhưng ông không nhìn thấy gì ngoài màu xám xung quanh. Sau vài lần cố gắng kích hoạt trực quan, tôi đã yêu cầu ông tưởng tượng ra người hướng dẫn hoặc thiên thần hộ mệnh của ông trông như thế nào. Ông nhìn thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang trôi, áo choàng màu xanh lung linh. Ông cảm thấy thoải mái với cô và đồng ý cho phép cô dẫn mình đến nơi nào đó phù hợp. Ông nắm lấy tay cô và cô đưa ông xuống dưới qua một lỗ thông dẫn vào một đường hầm dưới đất. Đường hầm đột ngột xuất hiện ở một nơi khác thường.

B: Chúng tôi đang ở trong không gian mở rộng to lớn này. Nhưng tôi có thể cảm nhận được có một mái nhà phía trên đầu chúng tôi. Một khoảng cách khác ở trên. Giống như đang ở trong hang động. Một hang động rất lớn được chiếu sáng rất đẹp. Có cây cối ở khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy đó là một nơi ở rất dịu dàng. Nhiều tòa nhà rất đẹp trong tất cả các sắc màu hường phấn. Có cây cối, bãi cỏ và vườn hoa, những bông hoa đẹp và thú vật chạy theo mọi hướng.

D: Tất cả là ở dưới đất?

B: (Vui mừng) Vâng! Vâng! Vâng! Nó được chiếu sáng rất tốt, dường như tỏa ra từ một mặt trời trung tâm mà khá dễ nhìn vào. Nó không có độ sáng giống như mặt trời trên bề mặt của chúng ta. Màu xám trong bóng râm, nhưng nó phát ra một ánh sáng đẹp. Các tòa nhà ở đây và mọi thứ khác trông giống như khi bạn nhìn ra ngoài trời dưới ánh mặt trời. Và nó duy trì nhiệt độ khoảng 72 đến 75 độ, nó không bao giờ nóng. Trời mưa, nhưng đó là được lập trình vào.

D: Hmmm, điều này nghe có vẻ không bình thường khi dưới đất có tất cả những thứ này, đúng không?

B: Vâng, nó đã có trong nhiều, nhiều triệu năm. Và dĩ nhiên công nghệ của họ bây giờ đã vượt xa chúng ta đến mức mà một số người đến và đi từ đây khá thường xuyên. Nhưng chúng ta không bao giờ nhận ra điều họ làm. Và tôi đã là một trong những người từng ở đó nhiều lần trong quá khứ.

D: Bạn nói cũng có động vật ở đó?

B: Ồ, vâng, vâng, nhiều động vật mà chúng ta thường thấy trên hành tinh này khắp các thời kỳ, nhưng ở đó cũng có nhiều loài khác mà mọi người đều thắc mắc, những loài bạn chưa từng thấy. Ví dụ, có một loài vật bơi lội to lớn mà chúng ta chỉ có được cái nhìn thoáng qua về nó. Một loại quái vật Loch Ness, chúng lên từ các kênh ngầm xuyên dưới đất, thỉnh thoảng bơi vào và nổi lên ở những nơi trên mặt đất, bởi vì chúng có thể đi theo một trong hai cách.

D: Vậy cũng có nước ở dưới đó nữa.

B: Ồ, vâng! Trên thực tế nước bên trong hành tinh nhiều như ở bên trên. Nước chảy trong những vết nứt khác nhau xuyên qua lớp vỏ cứng của hành tinh này. Và một số, tất nhiên, xuất phát từ các lỗ rỗng ở cả hai đầu của hành tinh.

D: Bạn nói có những thành phố dưới đó?

B: Vâng, tất cả mọi thứ mà bạn có thể hy vọng tưởng tượng, bao gồm một trong những máy tính vĩ đại nhất trong cả vũ trụ. Vượt xa bất cứ thứ gì ở trên bề mặt.

D: Cái đó trông như thế nào?

B: Trên thực tế nó không chỉ là một phần nhỏ của cái gì đó, như chúng ta thấy ở đây. Nhưng nó là hàng dặm và hàng mẫu Anh theo nghĩa đen, tất cả khép kín. Nó lưu trữ tất cả kiến thức phổ quát chủ yếu. Bạn có thể đi bộ dọc theo những con đường vườn đẹp, như bạn đang ở trên một trang trại hai mươi mẫu Anh, ví dụ. Có những vùng hoa, điểm xuyến hoa hồng và tất cả các loài cây thực sự kỳ lạ khác. Bạn có thể đi bộ xuống những con đường nhỏ này, đi vào các lô vườn hoặc lô hoa khác nhau. Và bạn có thể ngồi trên một chiếc ghế bay, hoặc giống salon phòng khách hơn. Và bạn cũng có thể xem nó như cái võng, nó không đong đưa, nó ổn định. Nhưng khi bạn ngồi vào nó, và sau đó kéo chân lên trên nó và nghiêng về phía sau, nó bao trùm bạn giống như vỏ chuối. Đó là một cái máy mà bạn có thể đặt câu hỏi, và tự động giúp bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn trong vũ trụ. Bạn có thể làm theo cách đó. Nó cũng là một cỗ máy học tập. Nó sẽ dạy cho bạn bất cứ điều gì bạn cần biết, hoặc muốn biết. Hoặc nó cũng là một máy thực tế ảo cho phép bạn đi du lịch. Bạn có thể sử dụng loại hình vận chuyển đó. Hoặc nếu bạn không muốn sử dụng như thế, chúng ta sẽ vận chuyển cơ thể vật lý nhiều hơn. Bạn có thể đi lên các bậc thang nhỏ vào cái mà họ gọi là “cổng”, nhưng về cơ bản là cái mà người trên bề mặt gọi là “cổng sao”. Bạn đi vào đó, và bạn có thể vận chuyển chính mình đến bất cứ nơi nào được biết đến trong các vũ trụ mà bạn muốn đi. Bạn mang cơ thể theo với bạn, và bạn cũng có thể trở lại. Ngoài ra còn có đường hầm cao tốc đan xen như một mạng nhện, nơi tàu sẽ đi qua phần bên trong của Trái Đất với tốc độ hơn 3000 dặm một giờ. Điều đó rất phổ biến. Chỉ tốn một giờ để đi một nơi nào đó. Đây chỉ là một trong những hành tinh trong cả vũ trụ được biết đến. Nhưng khá nhiều trường hợp là vậy, bởi vì tất cả hành tinh đều là rỗng. Hầu hết đều có nền văn minh sống bên trong. Và chúng tôi có một đội tàu liên tinh tú liên tục di chuyển giữa tất cả các thế giới trên cơ sở khá thường xuyên. Đôi khi bạn nhìn thấy chúng ở đây, nhưng nói chung, chúng tôi có những thiết bị “che giấu”, đó là những loại máy như những bộ phim viễn tưởng mà bạn thấy trên các hệ thống truyền hình bề mặt. Được gọi là “thiết bị che giấu Klingon”? Tất cả các tàu đều có chúng. Nó chỉ là thông lệ tiêu chuẩn.

D: Tại sao người ta lại muốn sống dưới lòng đất chứ không phải trên bề mặt?

B: An toàn hơn. Có những lý do thứ yếu. Bạn có một cái gì đó được gọi là rào cản “tần số” trên Trái Đất. Rào cản tần số hiện đang giảm bớt, bởi vì bạn đang đi gần với sự chuyển đổi tần số mới trên hành tinh. Đó là cái mà mọi người cơ bản đang chờ đợi. Đó là lý do tại sao có rất nhiều sự quan tâm từ các chủng loài liên thiên hà. Chúng ta có thể đến đây và xem tất cả những chuyện xảy ra này. Bởi vì trong khi bạn không thể nhìn thấy nó trên các thiết bị Trái Đất của bạn, chúng tôi nhận thức về nó. Và bây giờ chúng tôi có thể đánh giá cái này trên các thiết bị của chúng tôi — chúng tinh vi hơn của bạn. Vì vậy, tất cả chúng ta đều chờ đợi, bởi vì nó sắp tới rồi.

Ông nói về những thay đổi tần số dẫn đến việc tạo ra Trái Đất mới. Xem Chương 30.

D: Nhưng chúng tôi không nghĩ Trái Đất là rỗng, bởi vì chúng tôi nghĩ có magma ở trung tâm Trái Đất.

B: Đó là một trong những câu chuyện nhỏ đáng yêu mà họ khiến bạn tin vào nó trên bề mặt. Họ nói với bạn toàn những thứ không phải chân tướng. Trên thực tế bề mặt của hành tinh này dày 800 dặm. Bên dưới vỏ hoàn toàn rỗng. Mặt trời bên trong có đường kính 600 dặm. Nó đã được đưa vào hàng triệu năm về trước, và được cài đặt ở đó — Nhưng những người vẫn còn ở đây sẽ ở bên trong hành tinh này. Nó không bị ảnh hưởng bên trong. Nó chỉ bị ảnh hưởng ở bên ngoài. Tám trăm dặm bên trong lớp vỏ là nơi xuất xứ của từ tính hành tinh bạn. Không phải là trung tâm. Tất cả núi lửa của bạn đều do sự ma sát của đá trượt qua trượt lại trong khung. Trung tâm rất rỗng, và tất nhiên, có mặt trời như tôi đã chỉ ra. Tất cả các hành tinh khác có cấu trúc tương tự. Vì vậy, sự ma sát do đá trượt lên nhau tạo thành núi lửa của bạn. Tất cả núi lửa của bạn đều dưới bề mặt. Có lẽ một ít trong chúng đi xuống hai hoặc ba trăm dặm, nhưng tất cả chúng đều không đi đến trung tâm của hành tinh. Trung tâm của hành tinh không có từ tính. Bởi vì nếu có, tôi sẽ nghi ngờ — và tôi không phải là người thực sự có thể nói về chuyện loại đó — nhưng nếu một hành tinh chính khác đi vào hệ mặt trời mà quét qua Trái Đất. Đây là những gì sẽ xảy ra. (Vỗ hai tay vào nhau.)

D: Nó nổ.

B: Không, không. Hút như một cái nam châm. Một nam châm theo nghĩa đen sẽ hút một hành tính với lõi rắn nóng chảy vào trong nó. Và sẽ không nhất thiết thả ra. Một hành tinh khác nếu đi qua vùng gần Trái Đất, liền sẽ bị từ trường thu hút đến một đầu trong đó, tựa như đầu nam châm. Bắc hút nam. Nếu Trái Đất này là một thân thể rắn đặc, nó theo nghĩa đen sẽ dính liền. Và nó sẽ không thả ra. Nhưng trong thực tế, nó không mạnh như vậy, nhưng lực kéo có thể là nguyên nhân hành tinh nghiêng. Bất kể lực kéo mạnh nhất vào đâu. Bất kể đầu nào mạnh nhất.

D: Bạn đã có nhiều kiếp sống bên dưới hành tinh này?

B: Tôi đã ở bên trong vài lần trong suốt quãng đời trên hành tinh này. Bạn thấy đấy, có sự khác biệt ở đó. Bởi vì ở mặt ngoài bạn có cuộc sống, hoặc những nơi khác mà bạn sống. Và bên trong hành tinh bạn thực sự có thể sống mãi nếu bạn muốn. Trên thực tế hầu hết cuộc sống của tôi đi ra và đến vài nơi hoặc đâu đó khác.

D: Các hành tinh khác?

B: Vâng, bạn chuyển từ đời này sang đời khác. Đó là bất cứ cái gì bạn cần hoàn thành. Toàn bộ vũ trụ giống như một ngôi trường siêu lớn. Bạn đi từ nơi này sang nơi khác, tùy thuộc vào những gì bạn cần phải học.

D: Bạn ở lại mỗi nơi rất lâu?

B: Bất cứ độ dài thời gian nào để hoàn thành bài học hoặc bất cứ điều gì bạn đang làm. Dự án của bạn. Đừng quên, một số chúng ta có hàng triệu năm tuổi. Chúng ta sống mãi mãi, về mặt kỹ thuật.

D: Vậy đến Trái Đất thì giống như đi học mẫu giáo, phải không?

B: Ồ, vâng, đó là một chút đánh đổi. Nhưng đôi khi bạn làm điều đó cho một khóa làm mới. (Cười) Một cách để làm điều đó, khi có hàng tỷ thứ bạn có thể làm trong vũ trụ: hành tinh bạn có thể ghé thăm, phong cách sống… Tất cả các loại. Nó không giới hạn. Nhưng cuộc đời Bob của tôi rất không phấn khích. Nó cho tôi một cơ hội để làm sạch tâm trí, nằm lại và để cho tất cả đi. Chỉ cần ngồi ở đó và quan sát, và xem mọi người. Đó là một kỳ nghỉ. Những gì người khác làm trong kỳ nghỉ, tôi đang làm ở đây bây giờ. Tôi là một người quan sát.

Chương 6
ĐÀO THOÁT TỪ ATLANTIS

Tôi tìm thấy vài ví dụ về những người thoát khỏi thảm họa gây nên sự hủy diệt của Atlantis. Dù những biến động này đã lan ra toàn thế giới, nhưng họ vẫn không chết. Nhiều người đã vượt biển đến các nước khác, cố gắng bảo vệ cách sống của mình trong một môi trường hoàn toàn khác biệt. Sau đây là một ví dụ:

Marie là y tá làm việc trong một đơn vị sản khoa ở bệnh viện. Cũng như những người khác, cô đến văn phòng của tôi ở Huntsville năm 2004 để tìm câu trả lời cho những vấn đề bản thân. Tuy nhiên, phiên làm việc không cho ra cuộc sống bình phàm thông thường, mà dường như cũng không có mối liên hệ nào với cuộc sống hiện tại của cô ấy. Khi rời khỏi đám mây, cô ấy nói mình đang lênh đênh giữa đại dương.

Đây có nghĩa có một số khả năng khác nhau: một sinh vật biển, một người đang bơi, hoặc một người đến ngày chết của mình và họ đang chết đuối. Tuy nhiên, giọng nói cô lại không lộ ra chút sợ hãi nào — nếu đây là ngày cô ấy chết.

Khi nhìn quanh, cô thấy mình đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ. “Biển bây giờ yên bình. Tôi cảm thấy nó sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó yên bình trở lại. Tôi thấy nước ở khắp nơi quanh mình. Không có gì khác ngoài nước. Đây là một chiếc thuyền bằng gỗ, không lớn lắm, có thể chứa ba bốn người. Tôi cảm thấy chúng tôi đang ở ngoài biển. Chúng tôi không nắm chắc về nơi mình sẽ đến. Chúng tôi chỉ ít nhiều trôi dạt. Tôi nghĩ chúng tôi có mái chèo, nhưng chúng không có có tác dụng gì nhiều — với kích thước của thuyền và kích thước của biển. Chúng tôi trôi theo dòng, và ít nhiều nó sẽ đưa bạn tới nơi nó muốn bạn đến.”

D: Bạn không cố gắng đi đến một nơi nào xác định?

M: Tôi cảm thấy chúng tôi đang rời khỏi nơi nào đó, đang cố gắng tìm kiếm một nơi an toàn.

D: Bạn có biết bạn đang đi đâu không?

M: Không, bất cứ nơi nào thuyền đưa chúng tôi tới. Chúng tôi không có lựa chọn.

Có một người khác trên thuyền. “Tôi cảm thấy đó là một người bạn khắng khít. Một người đồng hành gần gũi. Tôi không xác định là nam hay nữ. Đó là một người mà tôi có mối quan hệ gần gũi”. Cô ấy thấy mình là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng vải thô buộc với đay lưng.

D: Bạn đang làm gì trên thuyền?

M: Tôi cảm thấy chúng tôi phải rời đi. Và... Tôi cảm thấy tôi đến từ Atlantis hay Lemuria. Hòn đảo của chúng tôi sẽ không còn nữa, chúng tôi phải rời đi trong khi vẫn còn thời gian.

D: Bạn nghĩ sẽ an toàn với một con thuyền nhỏ?

M: Tôi không có nhiều lựa chọn. Nhiều người khác đã rời đi. Chúng tôi tình nguyện đi thuyền nhỏ hơn, để những người khác lấy thuyền lớn hơn. Họ chắc chắn sẽ an toàn hơn. Đó là điều mà chúng tôi biết sẽ xảy ra, rằng chúng tôi phải rời đi. Và chúng tôi cho phép những người khác rời đi trước tiên.

D: Có chuyện gì xảy ra khi bạn rời đi?

M: Nó đã diễn ra một thời gian. Chúng tôi biết thế giới của mình sẽ không còn nữa. Rồi chúng tôi cố gắng để chuẩn bị cho điều đó. Và mang theo những thứ chúng tôi cần. Chúng tôi không muốn toàn bộ nền văn minh chấm dứt, vì vậy chúng tôi mang theo ký ức về nó. Một số thông tin, một số đồ tinh thể có thể giúp chúng tôi trong thế giới mới.

D: Có phải là những thứ bạn đã sử dụng?

M: Vâng, chúng là một phần của nền văn minh chúng tôi. Đó là những thứ hữu ích mà chúng tôi có thể mang theo, nếu chúng tôi cần chúng để thiết lập một cuộc sống mới.

D: Công việc của bạn, nghề nghiệp của bạn là gì?

M: Tôi ở trong đền thờ. (dừng lâu) Tôi đã dành thời gian để học hỏi về việc sử dụng năng lượng và làm cho thế giới chúng tôi trở thành nơi tốt hơn cho các hình thể khác nhau. Tôi đã làm việc với việc trị liệu và giúp đỡ người khác. Tôi không phải một trong những người nổi bật. Tôi vẫn còn là một học viên, nhưng tôi đã có tiến bộ. Tôi đang học, nhưng tôi cũng giảng dạy. Tôi giúp đỡ người khác.

D: Một người nữa ở trên thuyền cùng bạn, đó cũng là học viên?

M: Cũng ở trong đền thờ với tôi, làm việc bên cạnh, giống như một trợ lý.

D: Bạn đang được dạy, và bạn đang sử dụng năng lượng?

M: Vâng. Tinh thể, và sử dụng năng lượng. Và cách để tạo ra sự vật, cách thay đổi tình trạng, cách chữa trị, cách giúp đỡ những người đã bị mất cân bằng. Tôi có thể làm những điều này, nhưng tôi đã không hoàn thiện nó. Tôi vẫn đang học tập về sự kết hợp của một tâm trí và sự hiện diện của năng lượng. Bạn có thể thay đổi nó, và giúp mang nó vào một hình thể vật lý. Sau đó nó có thể được sử dụng cho lợi ích của tất cả. Các sự hiển hiện được sử dụng trong cộng đồng, thậm chí cho sử dụng cá nhân, hoặc những người theo phương pháp này có thể sử dụng.

D: Thật tốt khi bạn làm việc với sự tích cực.

M: Vâng. Tôi đã trở nên giỏi hơn. Tôi đã có thể ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết nếu cần thiết. Một lần nữa, sự quan tâm của tôi tập trung nhiều hơn vào giúp đỡ người khác. Các bệnh trạng về thể chất và tinh thần của họ.

D: Họ sẽ đến tìm bạn ở đền thờ? (Vâng) Bạn làm thế nào chữa trị cho họ?

M: Đôi khi chúng tôi sẽ sử dụng tinh thể. Đôi khi chỉ sử dụng thao tác của năng lượng thông qua cách chạm. Đôi khi chúng tôi thậm chí không nhất thiết phải chạm vào họ, chỉ cần dùng tay mang năng lượng đến cho họ.

D: Vậy những tinh thể này rất mạnh.

M: Vâng. Chúng sẽ khuếch đại năng lượng mà bạn gửi đi, làm cho năng lượng mạnh mẽ hơn. Đôi khi chúng sẽ giúp biến đổi năng lượng thành tích cực.

D: Bạn nói bạn đang kiểm soát các khuôn mẫu thời tiết. Tại sao bạn muốn làm điều đó?

M: Nếu chúng tôi có một khoảng thời gian quá hạn hán và không có nước. Hoặc nếu có bão đe doa tiêu diệt chúng tôi ở đâu đó. Chúng tôi có thể cố gắng thay đổi năng lượng để nó không tàn phá nhiều như vậy. Có nhiều bất ổn trong khu vực. Có rất nhiều người có năng lực tiêu cực. Vì vậy bạn cố gắng làm cân bằng.

D: Trong cùng một vùng mà bạn đang sống?

M: Vâng. Có những người đang thử nghiệm mặt tối của năng lượng và sức mạnh. Và họ đã tạo ra sự hỗn loạn. Họ đã gây ra bất ổn trong rất nhiều người ở đó.

D: Vậy cũng có thể sử dụng năng lượng theo cách tiêu cực.

M: Vâng, đúng vậy. Đó không phải là cái cách mà năng lượng đã được chú định. Nhưng vì có quá nhiều thực thể hay năng lượng, các khuôn mẫu tư tưởng của các thực thể đã làm thay đổi nó. Họ học cách làm điều đó. Có những lực lượng tiêu cực tạo ra mọi vấn đề các loại.

D: Bạn có nghĩ họ biết đó không phải là cách để sử dụng nó hay không?

M: Có rất nhiều người không tiến bộ. Họ không hiểu được cái cách mà sự vật nên vận hành theo đó.

D: Bởi vì gieo nhân nào gặt quả nấy, phải không?

M: Đúng vậy.

D: Bạn không thể làm gì để giúp chống lại sự tiêu cực?

M: Chúng tôi đã làm nhiều thứ để chống lại nó, nhưng cuối cùng nó vẫn trở nên quá áp đảo. Có nhiều rung động và năng lượng tiêu cực đã được gửi ra, nhiều người bị cuốn vào đó hơn. Chúng tôi trở nên sợ hãi. Cuối cùng chúng tôi không còn có thể làm được gì tại thời gian địa điểm đó nữa. Vì vậy, chúng tôi phải làm những gì chúng tôi cảm thấy sẽ là cách tốt nhất để bảo tồn tri thức và phương pháp của mình. Đó là lý do nhiều người quyết định ra đi, lên thuyền rời khỏi và mang theo những thứ mà mình có thể.

D: Bạn đã thấy cái gì sắp xảy ra, mà khiến bạn quyết liệt làm điều gì đó?

M: Vùng đất chúng tôi sống đang tan rã. Có nhiều trận động đất. Và nó sẽ bị kéo xuống đại dương. Chúng tôi biết mình không thể ngăn chặn điều đó.

D: Vậy đã có động đất xảy ra?

M: Vâng. Chúng tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi có một cõi giới hoàn toàn mới tồn tại. Một số người trong chúng tôi sẽ rời khỏi thân thể vật lý của họ. Những người khác sẽ cố cứu vãn một số tàn dư của thế giới cũ, và mang nó vào trong thế giới mới.

D: Bạn có nghĩ những người đang sử dụng sự tiêu cực sẽ ngừng lại khi họ thấy những gì đang xảy ra không?

M: Họ say sưa với khả năng thay đổi mọi thứ, thay đổi nó bằng sức mạnh. Họ không quan tâm. Có một số người cũng dự định ra đi bằng thuyền.

D: Bạn có biết họ đang làm gì với năng lượng tiêu cực không? Họ đã sử dụng nó cho điều gì?

M: Họ cố gắng chuyển mọi người ra khỏi ánh sáng. Cố gắng chuyển mọi người ra khỏi những điều tích cực — chỉ sợ hãi và nhìn thấy những điều tiêu cực. Họ muốn mọi người ở dưới sự kiểm soát của họ. Như vậy, họ sẽ là người lãnh đạo của mọi người, và sẽ có nhiều người sợ hãi và chỉ lắng nghe họ.

D: Bằng cách sử dụng sự sợ hãi. (Vâng) Nhưng một phần trong số họ cũng cố đào thoát khi nhìn thấy những gì đang xảy ra.

M: Vâng. Nó đã đi quá xa. Đất đai và khu vực không còn có thể chịu thêm sự chia năm xẻ bảy nữa. Nó không thể tồn tại lâu hơn nữa, nó sẽ chìm xuống biển.

D: Bạn nói những chiếc thuyền lớn hơn đã rời đi. (Vâng) Rất nhiều người biết điều gì sẽ xảy ra. Sau đó bạn và trợ lý của bạn đã lấy thuyền nhỏ hơn. Và bạn mang theo một số tinh thể?

M: Chúng tôi có tinh thể và một số cuộn giấy. Một số giáo lý hoặc thông tin mà chúng tôi muốn bảo tồn. Nhiều người có bản sao. Nhiều người mang nhiều thứ theo hơn với hy vọng một số trong chúng tôi sẽ thành công lưu giữ. Không phải mọi người đều đi theo cùng một hướng. Tất cả chúng tôi đều cố đi theo những hướng khác nhau. Một lần nữa, với hy vọng chúng tôi sẽ có thể tiếp tục với những bài học, những lời dạy, những thông tin mà chúng tôi có.

D: Vậy là không ai trong số các bạn thực sự biết mình đang đi đến đâu. (Tạm dừng) Bạn trước kia chưa từng đến những nơi này?

M: Một số người có đi. Chủ yếu bằng thuyền, nhưng họ cũng có thể ghé thăm trong giấc ngủ. Họ cũng có thể đi bằng thuật bay. (Thiền (meditation)? Nghe như: levitation (thuật bay)) Họ có thể di chuyển theo cách đó. Họ không nhất thiết phải đi bằng thuyền theo cách vật lý. Nhưng thời điểm này có nhiều năng lượng và sức mạnh chia năm xẻ bảy — gần như thể một cơn bão ghê gớm dữ dội — chúng tôi không thể sử dụng một số phương thức đi lại đó. Chúng tôi phải đi bằng thuyền.

D: Nhưng cũng có thể là do bạn không thể mang những thứ này theo nếu đi bằng hình thức tinh thần.

M: Đúng vậy.

D: Bạn phải mang đồ vật theo cùng.

M: Các thông tin được bảo tồn vĩnh viễn trong cõi giới ether, và trong các cõi giới cao hơn ở trên, nhưng nếu chúng ta không mang những vật thể này theo, sẽ không dễ truy cập trong hình thể vật lý.

Họ không nhìn thấy điều đã xảy ra với lục địa vì họ đã ra ngoài biển. Họ chỉ muốn trốn đi, tới bất kỳ nơi nào dòng chảy mang họ đến.

D: Bạn có đem thức ăn theo không?

M: Vâng, có một số. Chúng tôi phân phối nó. Chúng tôi đã học được cách tồn tại bằng một số lượng rất nhỏ, chúng tôi muốn kéo dài tối đa, vì không thể biết được bao lâu nữa mới tới bờ.

D: Bạn mang loại thức ăn nào theo?

M: Giống như một dạng năng lượng nén. Đó là một loại ngũ cốc. Và bánh nhỏ mà chúng tôi có thể ăn. Nước của chúng tôi, dĩ nhiên là rất có giá trị, và chúng tôi chỉ cần nhấm nháp món đó. Bởi vì chỉ có thể mang theo chừng đó, nên chúng tôi cố gắng không sử dụng mái chèo nhiều. Chúng tôi cố gắng bảo tồn năng lượng của mình. Chúng tôi ngủ nhiều nhất có thể. Chúng tôi ăn càng ít càng tốt.

D: Điều đó hợp lý. Bởi vì khi ngủ bạn không sử dụng nhiều năng lượng.

M: Đúng vậy.

D: Thực phẩm có vẻ không bị hư hỏng.

M: Nó giữ được trong thời gian dài.

D: Bạn đã ra ngoài biển bao lâu?

M: (Tạm dừng) Tôi không chắc là ngày hay tuần. Nhưng có vẻ là một thời gian rồi. Chúng tôi có thể đánh dấu lên thuyền mỗi ngày đã qua.

D: Nhưng nó vẫn giống như ngày này tiếp sau ngày nọ.

M: Đúng vậy. Đặc biệt là khi bạn ngủ rất nhiều. Rồi bạn thức dậy và ngủ lại.

Tôi chuyển ông ta tiến tới để xem chuyện gì xảy ra, bởi vì ông ta có thể trôi nổi trên đại dương trong một thời gian dài.

D: Bạn có tìm thấy một nơi để dừng chân không?

M: Vâng, chúng tôi đã làm được. Có rất nhiều người đang đứng và quan sát khi chúng tôi lên bờ, tự hỏi chúng tôi đến từ đâu, và trong một chiếc thuyền nhỏ như vậy. Chúng tôi nghĩ là đang ở... có vẻ như là ở Ai Cập, nơi chúng tôi đã cập bờ. Những người đứng xung quanh, họ có làn da sẫm màu hơn.

D: Các bạn có thể hiểu được nhau không?

M: Chúng tôi có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm, nhưng ngôn ngữ thì có một rào cản.

D: Họ có thể hiểu bạn bằng thần giao cách cảm?

M: Một số người có thể, nhưng chúng tôi có thể hiểu họ nhiều hơn là họ có thể hiểu chúng tôi.

D: Có chuyện gì xảy ra trên mảnh đất nơi họ sinh sống?

M: Đã có nhiều cơn bão, và sự biến đổi của mùa. Họ biết điều gì đó bất thường xảy ra — họ sợ nó. Các vùng biển không ổn định, thời tiết bất thường đối với họ. Và rồi có những người đến bằng thuyền nhỏ và trông có vẻ khác biệt, điều này khiến họ càng thêm nghi ngờ.

D: Bạn có nói với họ những gì đang xảy ra không?

M: Chúng tôi không chia sẻ kiến thức tổng quát về những gì đã xảy ra với tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ nói mình đã mất nhà và đi thuyền rất lâu để đến đây. Hình như có một người ở đó có thể thông dịch. Nhưng chúng tôi không nói với những người mà mình tiếp xúc về câu chuyện tổng quát của toàn bộ thử thách. Họ không đủ hiểu biết về toàn bộ nền văn minh mà chúng tôi đến từ đó.

D: Nền văn minh của họ không phát triển cao như bạn?

M: Vâng. Nó không giống của chúng tôi.

D: Họ có cho phép bạn ở lại không?

M: Có. Chúng tôi rất kỳ quặc và họ tò mò. Họ cho phép chúng tôi đến.

D: Kế hoạch của bạn bây giờ là gì?

M: Các kế hoạch trước mắt là phục hồi, có được một số thực phẩm, nước và nơi trú ẩn trong một thời gian. Có một người đàn ông đưa chúng tôi vào và cho phép chúng tôi ở lại với anh ta.

D: Nhưng những gì bạn mang theo vẫn còn? Tinh thể, sách cuộn và thông tin.

M: Vâng, vẫn còn. Chúng tôi bọc chúng trong... giống như một miếng vải. Nó có lẽ giống một bó chất liệu mà chúng tôi bọc những thứ đó bên trong. Chúng tôi sợ rằng chúng có thể bị phá hủy, hoặc ai đó sẽ ăn cắp chúng nếu họ nhìn thấy.

D: Nếu họ biết chúng là gì.

M: Vâng. Chúng tôi giấu chúng trong một hang động.

D: Bạn có nghĩ mình sẽ dạy kiến thức này cho ai đó không?

M: Chúng tôi khá chắc chắn rằng có nhiều người ở đây. Có những người thầy, hoặc có fagists (phát âm) (?) mà chúng tôi có thể chia sẻ những điều này. Khi chúng tôi nhận ra có thể tin họ được, thì chúng tôi có thể từ từ chia sẻ những điều này với họ.

D: Chuyện đó sẽ tốn thời gian. Và bạn lúc này có thời gian, phải không?

M: Vâng.

D: Ít nhất bạn đã tìm được một nơi để ở. Bạn không biết những người khác có tìm được hay không.

M: Đã có báo cáo rằng những người khác đã cập bờ ở những nơi khác, nên chúng tôi biết một số người ở các khu vực khác cũng đến được bờ. Một số người chúng tôi không nghe được tin tức. Nhưng chúng tôi biết đã có những người sống sót khác.

D: Chuyện này cho thấy kiến thức sau đó sẽ không biến mất.

M: Đó là một tin mừng khi nghe thấy cũng có những người khác. Rằng chúng tôi không phải những người duy nhất sống sót. Trách nhiệm là tiếp tục mang lấy thông tin và những món quà này.

Tôi đưa ông ta đến một ngày quan trọng trong cuộc đời đó để có thể biết tiến triển câu chuyện.

M: Chúng tôi đã tìm thấy một nơi lưu trữ các tinh thể và sách cuộn. Chúng tôi cảm thấy bây giờ mình đã có thể nghỉ ngơi, mà không cần lo lắng về hạnh phúc của họ mọi lúc. Chúng tôi đã chia sẻ một số thông tin, nhưng những người này không sẵn sàng cho tất cả. Vì vậy, chúng tôi phải lấy những thứ này và cất chúng đi bây giờ.

Khi tôi hỏi nơi họ giấu chúng, ông ấy trở nên e dè. Tôi phải thuyết phục rằng tôi không phải là mối đe dọa, rất an toàn khi nói với tôi.

M: Nó được cất giữ... bên trong một kim tự tháp. Nhưng nó hầu như là một loại liên chiều kích của khu vực lưu trữ. Không phải một khu vực có thể được tìm thấy trừ khi bạn biết làm thế nào truy cập vào nó. Bạn sẽ không dễ dàng nhìn thấy nó, hay biết nó có ở đó. Sẽ tốn một số năng lượng nhất định để khiến các món đồ trở nên đáng chú ý. Để chúng xuất hiện. Các món đồ là vật lý, nhưng chúng được lưu trữ trong một... một khu vực với... nó giống như chúng ở đó, nhưng bạn không thể nhìn thấy chúng. Nó giống như một không gian liên chiều kích. Một cái hộp mà chúng tôi đã đặt chúng vào rồi đóng lại. Chỉ một số năng lượng nhất định mới có thể mở cửa cho nó, sau đó chúng sẽ có thể nhìn thấy được.

D: Đây có phải là một thứ không gian liên chiều kích mà bạn biết cách tạo ra?

M: Tôi đã được một số người sống sót khác giúp đỡ, cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể tạo ra không gian này.

D: Vậy nó không phải là một nơi vật lý bên trong kim tự tháp.

M: Đó là một nơi vật lý, nhưng nó giống như là vô hình. Nó ở đó. Và miễn là nó được niêm phong... người ta không thể chỉ đi ngang và nhìn thấy nó. Phải cần một năng lượng tinh thần, tri thức, thậm chí cả một số biểu tượng nhất định, một số biểu tượng là cần thiết để mở nó ra.

D: Giống như bạn đặt nó trong một bức tường?

M: Vâng, tương tự như vậy. Giống như bên trong một trong những khối đá lớn. Nó ở đó, nhưng bạn không thấy có đường nào vào được bên trong của nó. Không có dấu hiệu cho thấy nó ở đó.

D: Không có cách nào mở nó một cách vật lý.

M: Đúng vậy. Bạn không thể mở nó, phải thực hiện bằng năng lượng. Đó phải là một khuôn mẫu tư tưởng nhất định, phải có đúng người với các biểu tượng. Họ phải mang những biểu tượng trong trường năng lượng của mình — đó là cần thiết để mở khóa đá.

D: Đó không phải là biểu tượng vật lý mà họ biết?

M: Trước khi đầu thai. Trước khi vào sống ở đây, họ đã nhận thức được điều đó, và các biểu tượng đã ở trong trường năng lượng của họ.

D: Vậy chúng đã được đặt ở đó trước khi người đó nhập thế?

M: Vâng. Và đôi khi họ phải kiếm được chúng. Họ phải học những điều nhất định hoặc trải qua những khảo nghiệm nhất định để những biểu tượng này hoạt động. Để chúng được kích hoạt. Để chúng làm việc. Vì vậy có thể, nếu đúng người ở đúng chỗ vào một thời điểm nhất định, mà không có gì có thể xảy ra, thì tức là họ vẫn cần học thêm. Nhưng hiện tại nếu họ đã đạt được những thứ nhất định trong cuộc đời này. Nếu họ đã trải qua những khảo nghiệm nhất định cho thấy ý định đích thực của họ, ý định tốt của họ, thì nó sẽ kích hoạt các biểu tượng này trong trường năng lượng của họ. Và nếu họ đến đó, thì họ sẽ được phép mở nó ra. Để biết đi đâu. Và với những suy nghĩ tinh thần của họ, nó sẽ như một chiếc chìa khóa mở ra. Và có nhiều những ứng viên thế này. Có rất nhiều, trong trường hợp một người thất bại.

D: Điều đó hợp lý. Khi người ta nhập thế, họ có những biểu tượng nhất định được đưa vào... tinh thần, hào quang hay bất cứ cái gì?

M: Vâng, tất cả chúng ta đều mang theo. Đôi khi chúng ta bổ sung cho nhau, hoặc chúng ta nhận ra nhau. Chúng ta không nhìn thấy chúng bằng đôi mắt vật lý của mình, nhưng cơ thể chúng ta biết điều đó, hoặc trường năng lượng của chúng ta biết điều đó. Và chúng ta có thể có những cảm giác nhất định. Có một sự biến động hoặc thu hút, hoặc cảm giác hạnh phúc.

D: Vậy những biểu tượng này là rất quan trọng. (Vâng) Những biểu tượng này được tạo ra ở cõi tinh thần? (Tạm dừng) Tôi tự hỏi chúng đến từ đâu. Ai quyết định đưa chúng vào... Tôi đoán là trường hào quang, vì thiếu một từ tốt hơn?

M: Chúng là một phần của tâm trí phổ quát. Trí tuệ phổ quát. Và chúng trùng với kế hoạch cuộc đời của chúng ta trước khi chúng ta đầu thai. Chúng giống như chìa khóa trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta đi đến một điểm hoặc một nơi xác định, nếu chúng ta gặp một cá nhân nào đó, và chìa khóa phù hợp với lỗ khóa. Hoặc hai biểu tượng hợp nhất. Hoặc các biểu tượng đối lập. Chúng sẽ giúp chúng ta biết mình nên làm gì. Đôi khi nó có thể mở khóa ký ức. Đôi khi nó có thể kích hoạt một phản ứng bên trong giúp chúng ta đưa ra quyết định, và thay đổi cuộc sống của chúng ta, phong cách sống của chúng ta, quyết định cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, chúng gần giống như một hệ thống hướng dẫn nhỏ. Tại một thời điểm xác định nó có thể được kích hoạt và giúp chúng ta biết phải làm gì, làm lúc nào.

D: Nhưng đây là những thứ mà một người thông thường không biết, và chúng tôi không nhận thức về nó.

M: Nhưng tất cả chúng ta đều có chúng.

D: Và bình thường bạn không thể nhìn thấy hoặc biết chúng đang ở đó.

M: Một số người có thể, nhưng hầu hết chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt mình.

D: Bạn chỉ có cảm giác, bản năng.

M: Vâng, vâng. Đó là nó.

D: Điều đó rất quan trọng. Và có nghĩa là các biểu tượng rất quan trọng đối với tâm trí phổ quát.

M: Đúng vậy. Đó là một ngôn ngữ phổ quát.

* * *

Điều này đi kèm với thông tin mà tôi đã nhận được và báo cáo trong những cuốn sách khác. Các ET truyền đạt bằng các biểu tượng chứa các khối thông tin và khái niệm có thể được chuyển giao một cách tinh thần. Nó cũng phần nào giải thích các báo cáo gửi đến tôi từ những người nhận được một loạt các biểu tượng đi vào tâm trí họ. Một số người báo cáo rằng họ nằm trên ghế trong phòng khách của mình, nhìn thấy một chùm ánh sáng đi qua cửa sổ có chứa nhiều hình học và các biểu tượng khác. Chùm ánh sáng này tập trung vào vùng trán họ. Những người khác báo cáo một sự cưỡng chế ngồi hàng giờ vẽ các biểu tượng hoặc thiết kế bất thường. (Nhiều người đã gửi cho tôi bản sao các bản vẽ của họ, và thật đáng ngạc nhiên là chúng nhìn giống nhau) Các ET đã nói với tôi rằng các biểu tượng Vòng Tròn Trên Đồng Lúa Mì cũng chứa các khối thông tin. Người quan sát không cần phải ở trong vòng tròn để nhận được nó. Chỉ cần nhìn thấy các biểu tượng trong tạp chí hay báo… là đủ để tải về thông tin. Họ đã báo cáo về những cách tải xuống khác nhau. Họ nói đó là ngôn ngữ của họ. Người nhận nó không nhất thiết phải hiểu nó. Nó được cấy ghép vào tiềm thức của người đó ở tầng thứ tế bào. Mục đích là cuối cùng họ sẽ cần thông tin, họ sẽ có nó và thậm chí không biết nó đến từ đâu. Điều đó mang lên một câu hỏi: nếu chúng ta đầu thai với một khuôn mẫu biểu tượng in lên linh hồn, hào quang chúng ta — bất cứ cách nào nó được thực hiện, vậy sự tải về từ ET là thêm vào khuôn mẫu này hay kích hoạt nó? Ông đã nói khuôn mẫu này thay đổi khi người ta trải qua những trải nghiệm cuộc sống.

* * *

D: Tôi biết có rất nhiều kim tự tháp ở Ai Cập. Bạn đã đặt chúng trong một kim tự tháp lớn?

M: (dừng) Tôi nghĩ nó nằm trong chân của Nhân sư, thay vì bản thân kim tự tháp. Tôi cũng tin là vậy. Có rất nhiều đường hầm và căn phòng trong đó. Tôi nghĩ nó đã được đặt vào — nếu tôi nhìn vào Nhân sư — có thể, tôi tin rằng, là chân trái.

D: Các đường hầm này cũng đi dưới kim tự tháp?

M: Vâng. Rất nhiều trong số chúng đi dưới các kim tự tháp.

D: Nhưng hầu hết mọi người không biết làm thế nào để truy cập vào chúng?

M: Chỉ những người nhập môn nhất định, tư tế, một số hoàng tộc nhất định. Người phổ thông không biết. Có những tin đồn rằng chúng tồn tại, bởi vì chúng phải được xây dựng. Và luôn có những thông tin rò rỉ ra ngoài. Nhưng người thông thường không biết rõ chi tiết. Họ chỉ nghe đồn chúng có tồn tại.

D: Nhưng nếu Nhân sư và kim tự tháp đã có khi bạn đến đó, có bao giờ bạn nghe thấy bất kỳ câu chuyện nào về việc ai đã xây dựng chúng không?

M: (Tạm dừng) Có. Tôi tin rằng nền văn minh — mặc dù nó không tiến xa như chúng tôi — đã nhận được một số trợ giúp từ ngoài hành tinh. Bởi vì mức độ trí tuệ chung của xã hội cụ thể đó không phải là phát triển cao. Người ngoài hành tinh đưa cho họ thông tin. Nhưng, một lần nữa, cho một phần nhỏ trong số những người ở đó. Không phải là tất cả mọi người. Và nhiều người trong số họ giống tín đồ nhiều hơn là những nhà tư tưởng độc lập.

D: Bạn có từng nghe làm thế nào họ có thể xây dựng bằng những khối đá lớn như vậy không?

M: Nó đã được thực hiện bằng thao tác năng lượng. Nó đã được thực hiện với một loại thiết bị hấp dẫn. Làm bay lên. Hầu như không thể dùng cách vật lý để xây dựng chúng.

D: Ở nơi mà bạn đến từ đó, bạn có thể làm một cái gì đó tương tự vậy không?

M: Vâng. Mặc dù trong kiến thức chuyên môn của tôi không có kiến trúc hay xây dựng, nhưng tôi biết những điều cơ bản về vận dụng năng lượng. Và thuật bay. Hầu hết các học viên, người nhập môn, những người làm việc trong đền thờ đều biết điều này. Đó là một phần của việc học. Thuật bay và sử dụng năng lượng.

D: Vậy đây là thứ mà mọi người đã được dạy.

M: Vâng. Và có những thứ rất tiên tiến trong những cái đó. Trong kiến trúc và tạo ra những thứ vật chất. Nó không chỉ là vật chất. Nó không chỉ là 3D. Đó là sự giao thoa giữa vật chất và những rung động cao hơn, gần với biểu hiện tinh thần hơn. Chúng không chỉ là vật chất.

D: Nhưng bạn nói những người sống ở Ai Cập không đủ phát triển để tự mình làm chuyện này.

M: Không. Có một số người tiên tiến hơn, và sẵn sàng lắng nghe. Và cởi mở hơn... thường là những người có trình độ học vấn cao hơn người phổ thông sống ở đó. Họ đã được cung cấp thông tin này với hy vọng nó sẽ giúp nền văn minh tiến bộ. Họ đã được liên lạc bởi những người ngoài Trái Đất— những người quan sát. Những người kia đến và giúp họ những chuyện này. Và nhờ tri thức và nơi chúng tôi đến từ, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ họ trong quá trình học tập và tiến triển.

D: Tại sao các kim tự tháp lại được xây dựng? Chúng có mục đích gì?

M: (tạm dừng) Chúng là những nguồn năng lượng rất gọn nhẹ. Chúng không giống tinh thể, nhưng gần như có thể khuếch đại và hỗ trợ trong việc tạo ra nhiều thứ bên trong kim tự tháp. Và bên trong rung động của kim tự tháp. Chúng là những trung tâm học tập, nhưng cũng giống như bước vào một chiều kích khác, bởi vì năng lượng mà chúng nắm giữ. Chúng có thể khuyếch đại, cũng thực sự truyền tải rung động và năng lượng tới các khu vực khác. Nó giống như một trường năng lượng hay lực lượng khổng lồ — có lẽ không nhất thiết là một lực lượng. Nó là một trung tâm của nhiều sức mạnh và năng lượng.

D: Vậy đó là lý do những người ngoài hành tinh muốn chúng được xây dựng?

M: Đó là một phần lý do chúng được xây dựng, hoặc chức năng của chúng. Các sinh vật ngoài Trái Đất chỉ muốn nhân loại tạo ra một thế giới hòa hợp hơn, hòa bình hơn — một nơi hạnh phúc hơn để sống, chứ không phải là nghèo đói, đau đớn hay tuyệt vọng. Họ đã hy vọng chúng ta có thể sử dụng thông tin và những món quà này để mở rộng khả năng đó.

D: Phải là những người có tri thức về cách sử dụng nó.

M: Đúng vậy. Đó là lý do chỉ một số cá nhân được cung cấp kiến thức về sức mạnh của kim tự tháp, và khả năng mà chúng có thể hỗ trợ phát triển trong khu vực đó. Nhưng cũng có khả năng sức mạnh đó — cũng giống như Atlantis — hướng về phía tiêu cực.

D: Bị dùng sai.

M: Đúng vậy. (thở dài) Tự do ý chí, nó có thể được chuyển sang một trong hai con đường tích cực và tiêu cực.

D: Đó là lý do nó có thể đi theo một trong hai hướng. Nhưng thay vì sử dụng cuộn sách và tinh thể, bạn đã quyết định giấu chúng ở nơi an toàn.

M: Vâng, người ta không sẵn sàng cho tất cả các thông tin. Và họ đã không sử dụng nó theo cách nó nên được sử dụng. Đã có sự lạm dụng sức mạnh ở một số khu vực, nơi nó có thể rất dễ dàng biến thành một Atlantis thứ hai — nếu họ có được tri thức và sử dụng sức mạnh tuyệt đối.

Sau đó tôi quyết định đưa Marie đi đến ngày cuối cùng của cuộc đời người đàn ông, bởi vì tôi không nghĩ sẽ có gì khác để học hỏi sau khi ông ta cất giấu bí mật.

M: Tôi rất già. Cơ thể tôi vẫn ở trong tình trạng khá tốt, nhờ kiến thức về chữa trị và sử dụng năng lượng của mình, và những tư tưởng mà thầy nói với chúng tôi tạo thành thể vật lý. Nhưng cơ thể tôi đã già đi. Và rất mệt mỏi. Tôi đã sẵn sàng để đi.

D: Vậy là cơ thể không hư hại gì.

M: Đó là lão hóa. Nó đã thay đổi từ những ảnh hưởng của cuộc sống Trái Đất này. Không có sai lầm gì đáng sợ.

D: Bạn đã sống ở Ai Cập trong một thời gian dài?

M: Vâng. Tôi muốn nói có lẽ hơn bốn mươi năm.

D: Vậy bạn đã có thể vượt qua cùng một số kiến thức của mình.

M: Vâng. Tôi chia sẻ những gì tôi nghĩ là phù hợp để học tập. Những người đã được đào tạo theo các phương pháp. Nhưng một lần nữa, tôi đã không thể chia sẻ tất cả vì nó không thích hợp vào thời điểm đó.

D: Vâng, nhưng bạn đã làm rất nhiều với cuộc sống của mình.

M: Tôi đã thử. Luôn có những quyết định sai lầm. Đôi khi bạn nói với người ta những sự vật hay dạy cho họ, và họ không... cũng giống như bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống của họ, người ta sẽ lấy nó — một số sử dụng nó, và một số thì không. Còn một số dùng sai nó nữa.

D: Những chuyện như vậy ở khắp mọi nơi. (Vâng) Có ai ở với bạn vào ngày cuối cùng của cuộc đời không?

M: Không, tôi ở một mình. Tôi không sợ, nhưng tôi biết tôi đã sẵn sàng để đi.

Sau khi ra khỏi cơ thể đến cõi tinh thần, tôi bảo ông ta nhìn lại cuộc đời vừa mới rời đi, xem ông ta có học được bài học nào hay không.

M: Tôi nghĩ tôi cần phải học về sự kiên nhẫn, bởi vì tôi luôn luôn ham học hỏi, nhưng tôi muốn học tập thêm. Tôi không bao giờ cảm thấy mình đạt đến điểm mà bản thân có thể đạt được. Tôi đạt được một mốc quan trọng, và nó không bao giờ là đủ. Tôi nghĩ tôi nên biết nhiều hơn, và biết nhanh hơn. Và đó là một bài học rất khó khăn.

D: Bạn có nghĩ bạn đã học được nó không?

M: Có ai có thể học được nó không? Đó là một điều khó khăn. Vâng, tôi đã học được cách trở nên kiên nhẫn hơn.

D: Bạn cũng có rất nhiều kiến thức.

M: Vâng, đó cũng là một phần khác của bài học. (thở dài sâu) Để học cách sử dụng và trao ra những kiến thức. Trách nhiệm đi kèm với nó. Nếu bạn được trao kiến thức đó, bạn phải học sử dụng nó một cách khôn ngoan. Đôi lúc người khác sẽ làm như vậy, và đôi lúc thì không. Và nếu bạn đưa sai người vào sai thời điểm — đó có thể là tai hại. Còn nếu bạn trao nó cho họ vào đúng thời điểm, nó có thể mang lại kết quả tuyệt vời, rất tuyệt vời.

D: Nên bạn phải biết suy xét.

M: Đúng vậy. Và đó là một trách nhiệm lớn lao.

Tôi sau đó đã để thực thể rút đi và hợp nhập nhân cách Marie vào lại cơ thể để có thể nói chuyện với tiềm thức của cô ấy.

D: Tại sao bạn chọn cuộc đời đó cho Marie thấy?

M: Bởi vì nó rất giống với những gì cô ấy đang trải qua ngày hôm nay. Cô ấy đang trên lộ trình học tập. Cô ấy có những cơ hội lớn lao làm nhiều điều để thay đổi thế giới này. Để giúp đưa thế giới mới vào. Đó là một trách nhiệm rất lớn.

D: Nhưng ngoài mặt nó không thực sự xuất hiện sự tương tự.

M: Cô ấy có khả năng làm rất tốt trong thế giới này — đó có liên quan đến việc sử dụng năng lượng và kiến thức của cô ấy từ tất cả những tiền kiếp. Cô ấy có thể trao đổi với nhiều người. Hoặc cô ấy sẽ làm vậy khi cô ấy có thể và đã sẵn sàng. Và nếu cô ấy không làm điều này vào đúng thời điểm, theo đúng trình tự, thì sẽ có rất nhiều điều giá trị mất đi. Cô ấy cần hiểu vài thứ rất quan trọng: thứ nhất, kiên nhẫn là rất quan trọng — tất cả mọi thứ sẽ đến khi thời điểm tới; thứ hai: khi cô ấy đạt được những sức mạnh và khả năng này, hãy sử dụng chúng một cách cực kỳ phân biệt. Và dù mong muốn giúp đỡ người khác không phải là sai, nhưng không phải lúc nào bạn cũng giúp họ bằng con đường dễ nhất. Đôi khi họ phải học cho bản thân mình. Và việc trao cho họ tất cả mọi thứ mà thoạt nhìn họ có thể sử dụng hoặc họ cần — không phải luôn luôn là quyết định chính xác. Cô ấy phải trao cho họ, vào đúng thời điểm, có thể ít hơn những gì họ thực sự có thể sử dụng một chút.

D: Tri thức này đến từ đâu?

M: Sự hiểu biết mà cô ấy đã có, cái mà cô ấy đã học được từ tất cả những tiền kiếp. Và khi đến thời điểm chính xác, nó sẽ được trao cho cô ấy.

D: Nó sẽ trở lại, ý bạn là thế?

M: Vâng. Và điều này đã được an bày là một phần của cô ấy... của tôi, của siêu linh hồn, vào đúng thời điểm sẽ tiến vào, và mang theo những thiên phú. Những năng lượng và tri thức mà cô ấy cần để chuyển sang bước tiếp theo, tới cấp độ tiếp theo.

D: Nhưng nhân cách hiện tại của cô ấy vẫn sẽ còn đó, phải không?

M: Vâng, còn rất nhiều.

D: Nó giống như một lớp phủ, hoặc sự dung hợp? Của cái mà có thông tin.

M: Đúng vậy. Nó chỉ là được sáp nhập vào sinh mệnh hiện tại của cô ấy.

D: Vậy thì cô ấy không bắt buộc phải học tập, hay theo bất cứ lớp học nào?

M: Vâng, cô ấy vẫn cần làm những điều đó. Nó sẽ giúp kích hoạt ký ức, cũng sẽ giúp cô ấy trong việc học lại. Đôi khi rất khó khăn để mang lại những khuôn mẫu tư tưởng nhất định đó. Và bằng cách học lại chúng với những mạch khác nhau của tâm trí cô ấy, nó sẽ trợ giúp cô trong cuộc đời hiện tại. Cô ấy được đào tạo từ cõi bên này.

D: Cô ấy có một câu hỏi. Tại sao cô ấy bị say sóng? Cô ấy yêu nước và cá heo, nhưng lại bị say sóng như vậy.

M: Mức năng lượng của đại dương là rất cao. Nó tạo ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Và vì cơ thể của cô, bản chất của cô, là một năng lượng chuyển đổi, cô có thể hấp thụ rất nhiều trước khi thể vật lý bắt đầu cảm thấy. Nó cũng liên quan đến khoảng thời gian dài đăng đẳng trên đại dương khi cô lần đầu tiên rời Atlantis. Thật căng thẳng khi ở trên đại dương. Và một lần nữa, mức năng lượng rất cao. Mặc dù cô có một số sức mạnh và khả năng bao quát các yếu tố, khả năng thay đổi năng lượng để giữ cho đại dương không quá hung bạo, nhưng cô đã ở trong tình trạng suy yếu do thiếu nước và thức ăn.

D: Tổn thương của tình cảnh.

Chương 7
TRI THỨC CỔ ĐẠI

Phiên làm việc này được tiến hành vào tháng 5 năm 2002 tại một nông trại bên ngoài Bozeman, bang Montana, khi tôi đang ở trong một nhà khách. Tôi tới Bozeman để thực hiện một số cuộc nói chuyện, nhưng lý do chính mà tôi đến đó là gặp Leila Sherman, người phụ nữ 100 tuổi đã chụp tấm ảnh Jesus mà tôi sử dụng cho trang bìa của Jesus and Essenes. Tôi biết đây có thể là cơ hội duy nhất để gặp bà ấy. Một phụ nữ đã làm việc với Leila trong sản xuất và quảng bá hình ảnh. Leila nói với tôi bà ấy nghĩ mình đã sẵn sàng để chết, nhưng từ khi họ kết hợp trong trang web www.christpicture.com và kế hoạch quảng bá, thật vui khi bà ấy nói bà nghĩ mình sẽ ở lại khoảng 100 năm nữa. Leila sống trong một nhà dưỡng lão, nhưng vẫn rất năng động và có thể chăm sóc bản thân mình. Bà nói mình là người lớn tuổi nhất trong nhà, cũng là người duy nhất không cần sự trợ giúp.

Lorraine bay từ bang khác đến Bozeman cùng lúc. Cô là một nhà trị liệu đã làm việc với các bác sĩ và bệnh viện để giới thiệu và kết hợp phương pháp chữa bệnh tự nhiên với phương pháp truyền thống. Ở thành phố lớn nơi cô sống, cô đang làm việc với năm bệnh viện và bắt đầu bằng việc dạy y tá. Cô ấy rất thông minh và nghĩ rằng điều này sẽ phát triển thành một cái gì đó rất quan trọng.

Trong phiên làm việc, khi ra khỏi đám mây, cô thấy mình là một cô bé 14 hoặc 15 tuổi với mái tóc dài màu nâu đỏ, trong một khung cảnh yên bình mà tôi nghĩ có lẽ là một thị trấn ven biển. Thoạt nhìn là vậy, nhưng tôi đã tìm ra sự khác biệt khi chúng tôi tiến triển. Cô mô tả nhà của mình trên vịnh — rất lớn với những cổng vòm nhìn ra mặt biển cả hai phía. Cô ấy muốn sống một cuộc sống bình thường ở đó với cha mẹ và anh em của mình, nhưng một nhóm quyền lực trên đảo đã có những kế hoạch khác cho cô ấy. Họ đã khám phá ra cô ấy khác người và muốn sử dụng khả năng của cô. Cô ấy phải đến sống trong một ngôi đền lớn trên ngọn đồi phía trên thị trấn.

L: Tôi có một thiên phú. Tôi có thể nhìn thấy.

D: Bạn có thể thấy gì?

L: (Thì thầm) Tương lai. (Tạm dừng) Tôi có thể nhìn thấy tương lai. Họ muốn dạy tôi làm thế nào để điều hướng nó.

D: Dù có thiên phú, nhưng bạn không biết làm thế nào kiểm soát nó. Đó có phải là ý của bạn không?

L: Không! Họ muốn kiểm soát nó — thông qua tôi. (Một tiếng thì thầm) Mệnh lệnh. Những người đàn ông điều hành mọi thứ. Biển. Người dân. Tôi sẽ sống trong ngôi đền lớn trên đồi và làm như họ bảo.

D: Những người đàn ông trong đền đang kiểm soát mọi thứ?

L: (Hiếu kỳ) Vâng. Họ sẽ kiểm soát tôi. Tôi muốn ở với gia đình. Tôi muốn đi thuyền trên đại dương. Anh em của tôi có thể làm những gì họ muốn. Tôi muốn hát. Tôi không được phép hát. Có những thứ xảy ra khi tôi tạo ra những âm thanh.

D: Tôi không thấy hát có gì là sai trái. Điều gì xảy ra khi bạn tạo ra âm thanh?

L: Bất cứ điều gì tôi muốn! — Những người đàn ông trên đồi sợ tôi.

Tôi đảm bảo rằng cô ấy có thể nói với tôi về điều đó, bởi vì tôi không phải là mối đe dọa đối với cô ấy. “Bạn đã tạo ra những loại âm thanh gì?” Lorraine khẽ chu môi như đang làm ra một âm thanh oooh. “Bạn đang chuyển động miệng mình, nhưng tôi không nghe thấy bất cứ cái gì.”

L: Bạn không nghe thấy âm thanh? Nó giống như gió. Đó là âm thanh của gió.

Sau đó, cô bắt đầu tạo ra một giai điệu ma quái, chói tai, kéo dài. Nó dần dần, nhưng liên tục, từ Oooooooooooooooooh (tone trung) Oooooooooooooooooh (tone cao) Ooooooooooooh (tone cao hơn, sau đó cao đến mức không nghe được) rồi xuống lại Ooooooooooooooooooooh (tone trung). Sau đó khi Lorraine nghe băng, cô nói mình không thể làm ra được âm thanh đó. Đặc biệt là phần dần dần lên cao cho đến khi quá cao không nghe được.

Cô giải thích âm thanh đã làm ra, “Nó mở cửa ra.” Tôi không hiểu ý cô ấy. Cửa vật lý? “Bạn có thể đi qua những cánh cửa đó. Họ không thể nhìn thấy chúng.” Vậy nên, nó rõ ràng không phải vật lý. Cô đang đề cập đến cái gì đó rõ ràng ở trong thế giới vô hình.

L: Chúng là những cánh cửa mạ vàng với cạnh khảm nạm đá quý, ánh sáng trắng và ánh sáng màu ở trung tâm. Chúng không – thực – sự là những cánh cửa – vật – lý. Đó là những lỗ thông, cổng.

D: Bạn thấy chúng ở đâu?

L: Trước mặt tôi. Trong không gian.

D: Khi bạn ở ngoài?

L: Không, tôi ở chỗ nào chúng ở chỗ nấy. Chúng ở trong không gian. Âm thanh tạo ra các cánh cửa và mở cửa ra. Khi chúng mở ra, tôi có thể đi vào cánh cửa.

D: Và không ai khác có thể nhìn thấy những cánh cửa này. Lần đầu tiên bạn biết mình có thể làm điều đó là khi nào?

L: Khi tôi năm tuổi. Gia đình tôi, chú tôi. Tôi nói với họ những thứ mà tôi có thể nhìn thấy xuyên qua cánh cửa. Họ nghĩ tôi đang bịa ra những câu chuyện — và tôi thật buồn cười.

D: Bạn đã nhìn thấy gì xuyên qua cánh cửa?

L: (thì thầm) Tôi nhìn thấy tương lai.

D: Làm thế nào bạn biết đó là tương lai?

L: Tôi kể những câu chuyện cho họ nghe, rồi chúng sẽ xảy ra. Họ bắt đầu tin khi tôi lên tám. Những người đàn ông trên đồi đưa tôi đi. Họ bắt đầu kiểm tra tôi. Tôi đã được đưa vào căn phòng mà họ khiến tôi thực hiện. Họ sẽ viết những điều tôi nói với họ, rồi họ bắt đầu đào tạo tôi để thay đổi những gì mà tôi nhìn thấy. Họ muốn tôi thay đổi nó để giúp họ. Để chuyển hướng nó. Khiến những chuyện tốt xảy đến với họ, và tống chuyện xấu sang cho người khác.

D: Vậy bạn đã nhìn thấy những thứ tiêu cực?

L: Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Tôi biết những gì đang đến. Có ba cửa sổ bên trong cánh cửa. Tôi có thể xem nó có thể thế nào. Ba con đường khác nhau mà có khả năng xảy ra.

D: Vậy tương lai không chỉ là một con đường.

L: (Thì thầm: Không) Tôi có thể thay đổi nó. Tống nó sang chỗ khác. Dịch chuyển nó. Làm cho nó khác đi.

D: Được phép làm vậy?

L: Nó giống như vận may. Vận tốt đến, vận xấu phải đi đâu đó khác. Họ không nhìn thấy điều đó. Họ nghĩ mình có thể lấy và giữ tất cả vận tốt. Họ lấy nó cho bản thân và kiểm soát mọi người. Chúng tôi sống trên một hòn đảo lớn, rất nhiều vũng vịnh. Tôi nhìn thấy nó từ đám mây khi tôi đang xuống. Nó thật đẹp. Họ có kiến trúc cao trên đỉnh đồi, họ cai trị tất cả những người bên dưới.

Tôi nghĩ nó nghe như một loại tôn giáo có tổ chức.

L: Không có nhà thờ. Nó chưa phải là tôn giáo. Đó là sức mạnh. Đó là đền thờ. Đó là nơi của tất cả sinh mệnh.

Rõ ràng chúng tôi đã đi xa hơn vào trong thời gian, trước cả khởi đầu của tôn giáo có tổ chức — Nhưng điều đó cũng không quan trọng, sức mạnh và lòng tham đã hiện diện từ khi con người bắt đầu sống trên Trái Đất. Có vẻ như đã có một cuộc chiến liên tục giữa các lực lượng tốt xấu.

D: Họ muốn kiểm soát mọi người trên đảo bằng cách thay đổi những gì bạn thấy?

L: Họ làm vậy. Tất cả tâm trí có sức mạnh sống trong đền thờ. Tôi phải sống trong đền. Tôi phải rời khỏi gia đình mình.

D: Gia đình bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

L: Họ đã trở nên thịnh vượng nhờ những gì tôi đã làm. Tôi cho họ may mắn. Bạn nghĩ nó và nó sẽ xảy ra, rồi bạn dẫn nó vào, cho nó theo hướng đó và tống cái kia đến một nơi khác. Đó chỉ là một sự điều hướng. Nếu tôi đến sống ở đó, họ sẽ có toàn quyền kiểm soát tất cả sức mạnh. Tôi sẽ cho họ thấy làm như thế nào.

D: Bạn có nghĩ bạn có thể cho họ thấy cách làm điều đó?

L: Không. (Cô ấy bắt đầu tạo ra âm thanh ooooh một lần nữa) Tất cả những gì tôi đang làm là mở cửa sổ. Cổng mở ra bằng âm thanh, sau đó tôi có thể thấy nhiều hơn xuyên qua cửa nếu tôi nhìn. Âm thanh mang theo sóng, sóng đẩy cửa sổ mở ra, và tôi có thể nhìn vào những gì sẽ xảy ra.

D: Nhưng bạn nói bạn nên dạy họ làm cách điều đó?

L: Vâng, họ nghĩ họ có thể học nó. (cười thầm) Tôi không biết nó đến từ đâu.

D: Làm sao bạn có thể cho họ thấy phương pháp làm điều gì đó nếu bạn không nắm rõ làm thế nào bạn làm được điều đó?

L: Tôi phải cho họ thông tin. Họ bắt tôi làm điều đó, nếu không gia đình tôi sẽ đau khổ.

D: Tôi hiểu. Nhưng họ là đàn ông, họ không thể tạo ra âm thanh theo cách giống bạn.

L: (thì thầm) Không thể. Tôi năm đó học được cách không nói sự thật với họ. Tôi sẽ khiến họ làm đúng cách. Tôi đang học từ chú của tôi về phương pháp kiểm soát sức mạnh của họ. Nhưng tôi phải giả vờ tôi không muốn biết, sau đó họ dạy tôi nhiều nhiều thêm nữa. Chẳng bao lâu tôi sẽ có tất cả kiến thức của họ. Mỗi nhóm có thiên phú riêng ở những lĩnh vực khác nhau, họ biết những điều khác nhau về cách kiểm soát tâm trí người dân. Và họ đang dạy tôi mỗi thiên phú — Tôi phải làm gì đó. Họ đang làm điều đó vì một lý do sai lầm. Họ sẽ hủy diệt chúng tôi. Họ lấy hết năng lượng tích cực và đổ tất cả năng lượng tiêu cực vào một cái hố. Và nó sẽ sớm trở nên rất lớn... rồi nó sẽ phun trào.

D: Nó phải đi đâu đó, ý bạn là vậy?

L: Vâng, họ không thấy điều đó! Mọi người nghĩ mình có thể chỉ nhận được điều tốt. Tôi không biết liệu tôi có thể kịp có tất cả kiến thức của họ không.

D: Bạn thấy điều gì sẽ xảy ra?

Cô do dự, rồi bắt đầu khóc.

L: Mọi thứ đều rã ra và rơi vào đại dương.

D: Bạn có cố nói với họ không?

L: Vâng. Họ nói điều đó tùy thuộc vào tôi. Tống đi và thay đổi nó. Tôi có thể làm được — nếu họ sử dụng sức mạnh của mình đúng cách. Nhưng không, và họ tiếp tục bỏ thêm nhiều cái xấu vào hố. Và nó đang tăng trưởng, họ trở nên ngày càng không biết suy nghĩ và bất cẩn. Tôi sợ tôi phải kiểm soát họ. Ngay khi tôi biết tất cả những thiên phú của họ, tôi có thể đoạt lấy sức mạnh của họ, và điều hướng nó trở lại cho người dân.

D: Đó là kế hoạch của bạn? (Vâng) Bạn đã đến sống với họ trong ngôi đền lớn?

L: Vâng. Nó thật đẹp, có nhiều cầu thang và cột, còn cổng vòm nhìn xuống mặt biển. Cũng có nhiều loài chim đầy màu sắc và âm nhạc tuyệt vời. Nó rất đẹp. Tôi có một con báo đen. (Tôi rất ngạc nhiên) Tên nó là Sasha, là thú cưng của tôi. Nó nghe được những suy nghĩ của tôi và luôn ở cạnh tôi.

D: Tôi nghĩ một con báo sẽ nguy hiểm.

L: (Cười thầm) Nó có thể như vậy. Nhưng nó không chọn như vậy.

D: Những người khác cũng nuôi động vật làm thú cưng?

L: Vâng, nhiều người trong số họ. Động vật ở khắp mọi nơi. Chúng sống hòa hợp ở nơi rộng lớn này. Có những hành lang lớn và nhiều căn phòng đẹp ở đây. Tôi nói chuyện với mọi người hàng ngày. Tôi nói dối những người này. Tôi nói với họ những gì đám đàn ông muốn tôi nói.

D: Bạn nói dối điều gì?

L: Nguy cơ của cuộc sống với rất nhiều, với quá nhiều quà tặng. Không ai bị bệnh nữa. Chúng tôi đã học được cách chữa trị. Tôi bây giờ khoảng 25.

D: Làm thế nào bạn chữa trị?

L: Chúng tôi không chữa trị nữa.

D: Lúc trước bạn đã làm điều đó như thế nào?

Cô lại một lần nữa làm ra âm thanh Ooooh.

D: Nói cho tôi biết bạn đang làm gì.

L: Tôi đang xoay trần nhà để sắp xếp ánh sáng.

D: (Tôi không hiểu) Ánh sáng gì?

L: Chúng ta ở bên trong ánh sáng. Nó bị gãy, và phải được sắp xếp lại để thông dòng. Mọi người đều được dạy những âm điệu để tái căn chỉnh ánh sáng của họ.

D: Bạn nói bạn đang xoay trần nhà. Ý của bạn là gì?

L: Tôi sử dụng màu sắc và âm điệu thông qua ánh sáng để tái căn chỉnh chúng. Trên trần nhà có một mô hình của hệ mặt trời. Màu sắc và âm điệu phải phù hợp. Các màu sắc nằm trong những tấm sáng trên trần nhà. Chúng giống như những vụ nổ ánh sáng ngắn trong các màu khác nhau. Nó dường như là một mảnh thủy tinh rắn, nhưng nó là những tia sáng lắt nhắt của màu sắc. Một số loại ống kết nối chúng. Ánh sáng trông rất đặc rắn, nhưng chúng là những tia sáng nhỏ lóe bên trong các tấm khác nhau. Tạo ra tấm bảng. Mô hình hệ mặt trời thay đổi đối với mỗi người đi dưới ánh sáng. Nó được đọc bằng ánh sáng trong cổ tay bạn, nó được hiển thị trên một mô hình trên trần nhà. Sau đó, ánh sáng sắp xếp và đi xuống qua đáy hộp sọ bạn, vào trong cơ thể và tái căn chỉnh lại ánh sáng của bạn.

D: Vậy đó là một loại máy móc nào đó? (Vâng.) Vậy, mô hình hoàng đạo thay đổi cho từng cá nhân.

L: Đó là biểu đồ của họ. Tôi từng làm điều đó một cách cá nhân cho những người này. Cuối cùng tôi dạy họ sử dụng các âm điệu. Chúng tôi không còn bệnh nữa.

D: Có gì khác trên trần nhà không, hay chỉ có những mô hình, tấm bảng và ánh sáng?

L: Có một vật thể lớn nằm chính giữa điều hướng các chùm. Đó là một loạt các vật thể nhìn giống tinh thể được đặt ở những phân đoạn không gian nhất định, ánh sáng gãy đi xuyên qua nó khi nó quay rất nhanh. Rất, rất nhanh. Bạn không thấy nó chuyển động. Bạn chỉ phải biết là nó đang chuyển động. Nó bắn ra những mảnh ánh sáng xuyên qua thủy tinh, các con số đang nhấp vào và nó kéo ánh sáng từ các bảng màu (Nói với một âm điệu khám phá). Nó nảy dội qua tất cả các lớp tinh thể nhỏ cho đến khi đạt đến các con số làm ra mô hình cá nhân của người kia; sau đó nó bắn vào đáy hộp sọ xuống các điểm của cơ thể. Những điểm nhỏ trong cơ thể tương ứng với mỗi ánh sáng, trở lại qua luân xa 1 và đi qua luân xa 7.

D: Và quá trình này chữa trị người đó?

L: Nó sắp xếp ánh sáng cá nhân của họ!

D: Mọi người đều có mô hình riêng của họ? (Vâng!) Và cái này tìm ra mô hình để ánh sáng có thể kích hoạt nó và chữa trị người đó?

L: Vâng, chúng tôi biết cách sắp xếp ánh sáng. Khi ánh sáng xuyên qua, thông tin về bệnh tật trong các cơ thể kia sẽ biến mất. Miễn là ánh sáng của họ vẫn được căn chỉnh, cơ thể sẽ không già đi.

D: Và phải có những âm điệu nhất định kích hoạt quá trình này. (Vâng.) Những người đàn ông có biết cách làm việc này không?

L: Không. Tôi gặp rắc rối khi làm điều đó. Có những người bị nhiều cáo buộc về cái họ phải được chữa trị. Chỉ những người giàu mới có thể được chữa trị. Họ rất tức giận với tôi vì tôi đã dạy những người khác cách tự chữa trị cho mình. Nhưng điều đó không quan trọng. Cách sống của chúng tôi sắp sửa kết thúc.

D: Đó là những gì bạn thấy?

L: Vâng. Tất cả những vận xấu đang tăng trưởng với quy mô và tỷ lệ mà sẽ bùng nổ. Và họ không quan tâm; họ không tin tôi. Thay đổi nó là trách nhiệm của tôi. Tống những vận xấu đến đâu đó khác. Họ đã chọn một chỗ. Đó là một vùng đất có nhiều người sinh sống, nhưng không phải là người giàu. Dù những người đó hỗ trợ hệ thống của chúng tôi, nhưng họ nghĩ mình không cần những người đó nữa. Ngư dân, nông dân — những người đã từng hỗ trợ vùng đất. Nhưng miễn là có tôi điều hướng vận may, thì họ không cần những người đó nữa!

D: Vậy họ sẽ dùng gì làm thức ăn?

L: Họ không cần nó nữa.

D: Họ không cần phải ăn?

L: Không giống như chúng ta.

D: Vậy những người kia không cần thiết nữa?

L: Họ nghĩ thế. Điều đó không đúng, bởi vì mỗi người là độc nhất mà quan trọng. Cái họ không biết chính là nó sẽ quét sạch tất cả. Không chỉ những người đó, mà là tất cả chúng tôi, bởi vì nó quá lớn, quá mạnh mẽ.

D: Bạn đã học được tất cả tri thức của họ?

L: Vâng, nhưng tôi chưa có đủ. Tôi không tin sẽ có đủ thời gian. Tôi cần phải đi trọn vòng tròn trong tất cả các tri thức để kiểm soát họ. Để có thể thay đổi những gì chúng tôi đang làm và chấp nhận vận xấu, xả nó ra từng chút tại mỗi thời điểm để giảm áp lực mà nó đang đè xuống, như thế nó mới không phun trào. Họ nghĩ tôi có thể tống nó đi và hủy diệt những người khác ở xa, như vậy nó sẽ biến mất. Nhưng điều họ không nhận ra là — nó quá lớn, nó có thể tiêu diệt toàn bộ chúng tôi.

D: Vậy, chuyện gì xảy ra?

L: (Ngừng lâu) Tôi để nó hủy diệt chúng tôi.

D: Bạn đã xả nó ra từng chút vào mỗi thời điểm?

L: Không, đó là điều tôi muốn làm, nhưng tôi không được cho phép. Không ai chịu sống cùng vận xấu. Xả nó ra từng chút tại mỗi thời điểm có nghĩa là mọi người sẽ sống với lụi bại, đói khát, bệnh tật và sự bất hòa. Tôi không nói với họ là nó đang đến. Tôi để nó bùng nổ. (buồn thảm) Và nó đã hủy diệt mọi thứ. Tất cả đều tan rã. Có một âm thanh rung chuyển trầm và rất dài dưới đất. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ xung quanh chúng rồi. Chúng tôi lăn vào trong biển.

D: Toàn bộ hòn đảo?

L: (Thì thầm) Tất cả mọi thứ.

D: Bạn thấy gì khi điều này xảy ra?

L: (Thì thầm) Đáng sợ... kinh sợ! Mọi thứ đều bị phá hủy. Không còn gì tồn tại. Giống như động đất và bom nguyên tử cùng một lúc. Chính là một sức mạnh to lớn. Đỏ, đen và tối từ lòng đất. Phun trào và nuốt hết, để mọi thứ trở lại.

D: Tất cả cân bằng lại? (Vâng.) Bạn đang ở đâu khi quan sát chuyện này?

L: Tôi đang đứng giữa một cây cột dưới mái vòm và nhìn mọi chuyện xảy ra. Nó trông giống như đất mở ra nuốt chửng mọi thứ, và ợ trở lại. Có mây đen trên trời và lửa. Tất cả nghệ thuật và vẻ đẹp đã biến mất. Tôi cũng vậy.

Cô bắt đầu thở hổn hển. Tôi gợi ý rằng cô có thể nhìn như một người quan sát nếu cô ấy muốn, như vậy cô ấy sẽ không cảm thấy những cảm giác thể xác.

L: (Thì thầm) Nước. Tôi chết đuối. Từ chỗ cao thuận lợi của chúng tôi, chúng tôi là những người cuối cùng ra đi (thì thầm). Chúng tôi nhìn họ chết hết.

D: Vậy bạn đang nhìn từ phía trên sau khi bạn ra khỏi cơ thể?

L: (Mạnh và rõ ràng) Vâng!

D: Bạn thấy gì từ điểm nhìn đó?

L: Các thứ rơi vào biển. Xác chết và động vật nổi trong nước. Gia đình tôi ở với tôi. Họ đều ở với tôi!

D: Bạn cảm thấy thế nào về những gì đã xảy ra khi bạn nhìn nó từ cõi đó?

L: Cho phép lòng tham kiểm soát sức mạnh là một sai lầm nghiêm trọng. Đó là sự tham lam khủng khiếp. Có một thang chia của sự vật: động vật, cây cối, cây cỏ, con người. Và bằng cách nào đó, mặt tiêu cực của các lực lượng đã chiếm ưu thế vượt qua mặt tích cực.

D: Nhưng đó không phải lỗi của bạn. Bạn không phải cảm thấy có trách nhiệm với bất cứ điều gì.

L: Tôi cảm thấy buồn vì tôi đã thất bại.

D: Bạn đã cố gắng làm điều đúng.

L: Vâng. Biển đã lắng xuống. Bây giờ thì bình lặng. Bầu trời hồng đã trở lại. Không có gì mãi mãi; chỉ nước.

D: Điều gì đã xảy ra cuối cùng?

L: Chúng tôi trở lại một vùng đất sa mạc.

D: Đất cuối cùng đã xuất hiện trở lại?

L: (Tò mò) Vâng. Nước rút đi. Ở đây rất đẹp.

D: Tại sao bạn quyết định trở lại một nơi là sa mạc?

L: Để bắt đầu lại. Chúng tôi phải làm đúng!

D: Bạn vẫn có những sức mạnh như vậy?

L: Không! Chúng tôi là người đơn thuần. Nó an toàn hơn. Phải mất thời gian... nhiều, nhiều thế hệ. Và sự hiểu biết đến theo thời gian. Chúng tôi sẽ xây dựng lại cấp độ đó, nhưng lần này chúng tôi sẽ thực hiện đúng cách. Và những người đàn ông sẽ không cai trị! Không có lòng tham.

D: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể mang về những tri thức và sức mạnh mình từng có lúc đó?

L: Nó đang tới. Chúng ta sẽ có nó.

D: Nhưng, con người là con người, bạn nghĩ lần này họ sẽ có thể khống chế hoặc điều hướng nó đúng cách? (Vâng) Bạn nghĩ họ đã sẵn sàng cho nó? (Vâng) Nhưng bạn biết trên thế giới luôn có những kẻ tham lam muốn kiểm soát mọi thứ.

L: Họ bị phát giác. Họ không tiếp xúc với sức mạnh. Họ sẽ không có thói quen. Những người canh giữ sức mạnh sẽ không để họ kiểm soát chúng nữa.

D: Ai là người canh giữ sức mạnh?

L: Phụ nữ. Họ đang dẫn dắt thế giới bằng tình yêu.

D: Ý bạn là lần này những người đàn ông sẽ không tham gia?

L: Không, họ có tham gia. Họ mất nhiều thời gian hơn để đến với nó.

D: Phụ nữ sẽ là người quyết định sử dụng sức mạnh như thế nào. Bạn có nghĩ trong thời đại này nó sẽ được sử dụng đúng cách?

L: Trong nhiều, nhiều năm. Hàng trăm năm.

D: Là toàn bộ thế giới hay chỉ một phần nhất định?

L: Toàn thế giới.

D: Sẽ xảy ra nhanh hay phải mất thời gian để thay đổi thế giới?

L: Phải mất thời gian.

D: Bạn phải bắt đầu ở đâu đó, đúng không?

L: Vâng. Đối với tri thức đã bị dùng sai đó.

Sau đó tôi xin phép nói chuyện với tiềm thức để có thể tìm ra lý do Lorraine nhìn thấy cuộc đời này.

D: Tại sao bạn chọn cuộc đời đó cho cô ấy thấy lúc này? Bạn đang cố gắng nói gì với cô ấy?

L: Những suy nghĩ của cô ấy ổn. Con đường cũ đang rời đi và con đường mới đang đến. Nó sẽ không giống như vậy nữa. Cô ấy phải chuẩn bị cho sự đơn độc.

D: Ý của bạn là gì?

L: Đó là trong năng lượng nữ tính mà vai diễn của cô ấy được đóng.

D: Nhưng cô ấy đã kết hôn.

L: (Dừng) Cuộc sống có một lộ trình khác cho cô ấy. Chúng tôi không thể nói thêm về điều đó vào lúc này.

Đây là một cách tôi biết khi trao đổi với tiềm thức. Nó có thể rất khách quan mà không cảm xúc, cũng có thể rất thẳng thừng, đôi khi thậm chí là tàn nhẫn.

Nhiều lần khi Lorraine thư giãn hoặc thiền định, cô đã nhìn thấy căn phòng nơi cô đã trị liệu, với các dấu hiệu hoàng đạo và tinh thể trên trần nhà. Tiềm thức đồng ý, chính là căn phòng kia.

D: Cô ấy cảm thấy mình có khả năng trị liệu này, nhưng cô ấy không thể đạt được nó.

L: Cô ấy đang mang nó trở lại. Nó luôn giống nhau. Từ cái bắt đầu ở khởi đầu sẽ được hoàn thành.

D: Cô ấy đã cố gắng sử dụng nó đúng cách. Chuyện đã xảy ra không phải lỗi của cô ấy, đúng không?

L: Không có lỗi. Không có gì hối tiếc. Sức mạnh đã được đóng lại một thời gian, cho đến khi mọi người hiểu được sự cân bằng của sức mạnh.

D: Hình như cô ấy hầu như nên dạy phụ nữ, nhưng đa số bác sĩ là nam giới.

L: Nhiều phụ nữ đang trở thành y sĩ. Bạn sẽ thấy trong tương lai, rất ít đàn ông sẽ làm y sĩ. Trị liệu đến qua nữ giới. Năng lượng tích cực. Đó là nơi trị liệu bắt đầu; đó là nơi cuộc sống bắt đầu.

D: Họ đánh giá thấp sức mạnh của năng lượng nữ tính, phải không?

L: Họ mãi luôn kiểm soát nó.

D: Tôi nghĩ phần lớn vì họ sợ nó.

L: Umm, họ nên là vậy. Chúng tôi mang cô ấy đến với bạn để cô ấy có thể tìm thấy vài câu trả lời. Chúng tôi hy vọng cô ấy sẽ lấy cái mà cô ấy nhìn thấy hôm nay và có thể sử dụng nó.

Ca này trình bày thông tin về sự hủy diệt Trái Đất trong quá khứ xa xôi. Tôi đã được cho biết rất rất nhiều lần, các nền văn minh Trái Đất nổi lên vươn đến sự phát triển đáng kể chỉ để hoàn toàn biến mất. Điều này đã xảy ra rất lâu trước khi con người “hiện đại” lên sân khấu. Có một đoạn lịch sử rất lớn mà chúng ta không biết gì về nó. Đó là một phần công việc của tôi: lấy lại tri thức đã mất.

* * *

Trong một ca khác, thân chủ đã mô tả một nhóm tương tự của những người phát triển cao sống trong một nền văn minh xa xưa. Rita, một nhà sản xuất truyền hình, đã thấy mình trong một đại sảnh lớn với các cây cột, trần nhà là một mái vòm cao 60 feet, các bức tường được làm bằng mã não hoặc thạch cao tuyết hoa hoàng kim tuyệt đẹp, sàn nhà nhìn như cũng được làm bằng thạch cao tuyết hoa trong thiết kế hình học với một lớp bạc mỏng ngăn cách chúng, một bậc tam cấp bao la có ba bốn bậc thang rộng dẫn lên một khu vực trung tâm cao nằm phía dưới mái vòm. Đây là nơi cô và mười một người nữ khác làm việc.

R: Căn phòng tròn này là một nơi rất đặc biệt mà chúng tôi tụ hợp để làm một số công việc nhất định. Cấu trúc mái vòm ở trung tâm tòa nhà này là cho một mục đích tràn đầy năng lượng. Chính ở đây, chúng tôi thỉnh nguyện năng lượng với ý định nhằm mục đích điều chỉnh các trường năng lượng.

Họ mặc đầm thùng thình với dây buộc quanh eo. Nó gợi cho cô nhớ về những bức vẽ của các loại nữ thần cổ điển. Quần áo là những gam màu phấn. Tuổi cô đã ở đầu 30, mái tóc đỏ sẫm và da nhợt nhạt.

R: Không có người nam nào được phép ở trong tòa nhà này. Chỉ những phụ nữ làm việc này. Chúng tôi không phải là nhóm phụ nữ duy nhất làm việc này. Có một nhóm phụ nữ lớn tuổi làm việc với một loại năng lượng khác. Tất cả những gì tôi biết là có những phụ nữ lớn tuổi làm việc này, và chúng tôi là những người nữ trẻ hơn. Có một phụ nữ lớn tuổi trong nhóm chúng tôi. Chúng tôi phải tiếp quản công việc để lượt của họ không phải làm việc quá sức. Khi các loại năng lượng khác nhau là cần thiết với những phương pháp cũ về hiểu biết của họ, sau đó họ đi vào cho điều đó. Điều đó rất cụ thể đối với dòng dõi của họ và phương pháp hiểu biết của họ. Chúng tôi là thế hệ trẻ hơn hay thế hệ kế tiếp. Vì vậy, họ đào tạo chúng tôi, và bây giờ chúng tôi đủ tuổi và đủ kinh nghiệm, chúng tôi vẫn có một người khôn ngoan tóc trắng làm việc cùng mình. Chúng tôi có thể dạy những người trẻ hơn. Các tri thức không được mất đi.

Khi họ đã tập hợp hết, cô mô tả nghi lễ hoặc nghi thức mà họ đã sử dụng để bắt đầu công việc năng lượng. “Nó rất yên tĩnh. Tiền bối thiết lập tone, theo nghĩa đen. Đó là một âm điệu. Tôi không biết nguồn gốc của nó, bà ấy đang kêu gọi nó hoặc tạo ra tone trong phòng. Và giai điệu vận động theo kiểu tròn, theo chiều kim đồng hồ. Bà ấy gọi âm điệu và nó thiết lập tần số rung động trong phòng cho công việc mà chúng tôi sẽ làm. Sau đó chúng tôi phải chuẩn bị trường hào quang riêng của mình. Chúng tôi đi vào trong trường hào quang của mình và tạo ra một quả trứng xanh lam xung quanh mỗi người để bảo vệ chúng tôi. Nhưng đó không chỉ là sự bảo vệ. Trứng xanh lam mang chúng tôi vào trong một nơi mà chúng tôi có thể nghe và nhìn rõ hơn. Nó gần giống như một nơi vừa truyền tải vừa tiếp nhận. Là một quả trứng xanh lam, chúng tôi nhận lẫn truyền từ trường năng lượng đặc biệt bao quanh mỗi người chúng tôi.”

Họ gặp nhau để làm việc về một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. “Một cái gì đó đang ảnh hưởng đến thảm thực vật bên ngoài trong khu vực, và dường như có vấn đề với Mặt Trời. Những gì tôi nhận được là một cái gì đó liên quan với các điểm Mặt Trời, tia lửa Mặt Trời, một cái gì đó có tính chất này. Thời điểm này trên Trái Đất, chúng tôi đang gặp vấn đề với một số sự can thiệp, một số mức độ bức xạ từ Mặt Trời đang ảnh hưởng đến thực vật và sinh mệnh ở đây. Nó làm nhiễu loạn các trường năng lượng của một số cá nhân và cây cỏ, chúng không phản ứng tốt với nó. Nó rất dữ dội, chúng tôi đang cố gắng sửa đúng đầu ra. Chúng tôi có thể cảm nhận nó trong những khuôn mẫu rung động xung quanh chúng tôi.”

Tôi nghĩ Mặt Trời sẽ là một vật thể lớn để làm việc vì nó có nhiều sức mạnh. “Không phải cho chúng tôi. Chúng tôi không thể thay đổi bản thân Mặt Trời, nhưng chúng tôi có thể cải thiện cường độ của các hiệu ứng mà sự dị thường của Mặt Trời gây ra cho một số người. Bởi vì nó đang rang khô, tổn thương và làm hư hại một số trường cảm xúc của con người. Khí quyển dường như đang mỏng đi, vì mỗi lần Mặt Trời có những sự kiện bất thường, chúng tôi phải chịu ảnh hưởng của nó. Việc này rất đáng chú ý và gây khó chịu cho tất cả các sinh vật ở đây; cá và nước cũng vậy, nước bị nóng.”

Sau đó, cô tiếp tục theo nghi lễ. “Tất cả chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và nói chuyện với những sinh mệnh điều đình và làm việc giữa chúng tôi và Mặt Trời, yêu cầu các hiệu ứng được cải thiện. Yêu cầu và thỉnh nguyện một lớp bảo vệ mà về cơ bản giống như một cái bong bóng bảo vệ để che chở chúng tôi khỏi một số hiệu ứng ở đây mà chúng tôi tạo ra.”

Tất nhiên, tôi muốn biết thêm về những sinh mệnh mà họ đã liên lạc. “Họ là những sinh mệnh vĩ đại như chư thiên của tự nhiên và tinh thần của Mặt Trời, và mọi thứ hoạt động ở giữa hai lĩnh vực đó. Có một thứ bậc của những sinh mệnh thiên thần và chư thiên hoạt động giữa Mặt Trời và chúng ta như những tác nhân trong một phương thức hợp tác. Điều này cho phép đồng hóa năng lượng của Mặt Trời để sử dụng và hấp thụ đồng thời được đưa vào hành tinh đúng cách. Cái gì đó đã thay đổi. Điều này rất quan trọng. Tôi không biết chúng tôi có thể tiếp tục được họ hỗ trợ theo cách này nữa hay không. Chúng tôi đang ở trong bước ngoặt. Tôi cảm thấy rất buồn, toàn bộ cơ thể tôi đang run rẩy. Chúng tôi luôn có thể kêu gọi những sinh mệnh giúp mình, và họ sẽ làm nếu có thể. Nhưng bây giờ họ không thể làm được. Đây là thời kỳ rất khốc liệt.”

Tất cả mười hai người nữ đứng trong một vòng tròn để kêu gọi sự bảo vệ. “Chúng tôi đi vào trứng xanh lam, bằng không chúng tôi không thể hoạt động. Đó là một rào bảo vệ giữa các yếu tố xảy ra ở tầng thứ rung động ở đây để mười hai người chúng tôi có thể hoạt động. Điều này sẽ duy trì trong một thời gian dài. Chúng tôi có thể đứng trong một thời gian dài. Chúng tôi không cảm thấy cơ thể mình. Chúng tôi không nhận thức cơ thể mình. Chúng tôi xin sự cho phép của những sinh mệnh chư thiên để được giúp đỡ, và cho phép hai bên phóng năng lượng của chúng tôi ra, vào trong cái sẽ trở thành một loại bong bóng bảo vệ để cách ly chúng tôi một lần nữa. Chúng tôi đã hết thời gian. Chúng tôi đã nhiều lần được cấp phép để xoay chuyển một số phận đã định, một loại sự kiện mang tính nhật thực. Nhật thực là một từ nổi bật ở đây. Đây là nhật thực của một sự kiện và tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Một thời gian có tính nhật thực, bất kể điều đó có ý nghĩa gì. Bây giờ chúng tôi phải đối mặt với thời gian khi chúng tôi không biết họ có để chúng tôi tiếp tục triệu hồi sự bảo vệ của sinh mệnh không, bởi nỗi sợ hãi của những người đang ở trên hành tinh lúc này. Vì mọi thứ ngay bây giờ đang thay đổi đột ngột và nhanh chóng. Tất cả mọi thứ ở đây đang bị ảnh hưởng, chúng tôi biết mình chỉ có thể đứng đây và yêu cầu, chúng tôi chấp nhận bất kỳ điều gì sẽ xảy đến. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi đã rất nhạy cảm trong việc giữ cái này trong thời gian trước đây. Chúng tôi đã làm việc với những năng lượng này trước đây, đây không phải là lần đầu tiên. Họ đã làm việc với chúng tôi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi ở trên một đoạn thời gian rất khác ở đây, các thế hệ là những đoạn thời gian rất dài. Và trong khóa của vài thế hệ gần đây, chúng tôi đã thỉnh nguyện cùng một sự bảo vệ này. Nó đã hoạt động trong quá khứ, nhưng chúng tôi hiểu rằng điều này đang đi đến hồi kết. Chúng tôi phải làm những gì có thể.”

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng họ đã thất bại. Cô đưa ra một tuyên bố kỳ lạ mà tôi không hiểu. Cô ấy nói, “Chúng tôi không thể tiếp tục theo cách này nữa. Chúng tôi bây giờ đi ngủ. Không có phương sách nào khác sau chuyện này. Tất cả chúng tôi phải ngủ trong một thời gian dài.” Tôi hỏi để có thêm giải thích. Có phải có nghĩa là họ đã chết và rời cơ thể vật lý?

Phần nào là vậy, nhưng còn nhiều hơn. “Nó có nghĩa là sau khi cơ thể không thể chịu đựng được tác động của bức xạ này nữa, cơ thể chúng tôi sẽ chết đi, và chúng tôi sẽ phải rời khỏi cơ thể. Tôi giống những người khác. Tôi cũng sợ. Những phương pháp như chúng tôi biết nó sắp bị thiêu cháy bởi một số lực lượng mà dường như là một phần của Mặt Trời. Đó sẽ bị thiêu cháy và chúng tôi sẽ không còn tồn tại nữa, như chúng tôi đã biết vào thời điểm này. Đây sẽ là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Sẽ mất một thời gian dài trước khi chúng tôi có thể quay trở lại và tiếp tục hoạt động. Chúng tôi phải trải qua một thời kỳ ngủ say mà chúng tôi phải để cho những thứ khác xảy ra, dường như trở lại một điểm để bắt đầu lại nơi chúng tôi từng ở và xây dựng lại thời kỳ vàng son này. Chúng tôi sẽ ngủ một thời gian. Nó có nghĩa là tri thức ý thức của chúng tôi sẽ không phải là cái ngày hôm nay. Nó không phải là những gì nó đã là trước chúng tôi và các thế hệ trước. Nó sẽ đi ngủ và đóng lại, trong khi chúng tôi đi qua chu kỳ tối hơn này. Nó có thể trở lại thức tỉnh khi thời điểm đã đến, và sẽ có lại những thời đại và địa điểm như thế này theo một cách mới. Với những sinh mệnh tính nữ kia đến một lần nữa để thỉnh nguyện tất cả các lực lượng, và tất cả các sinh mệnh chư thiên của Mặt Trời, khí quyển, Địa cầu và vũ trụ, tất cả đến với nhau để làm việc trở lại. Để trở lại thời hoàng kim như thạch cao tuyết hoa với cái mà chúng tôi được bao quanh. Chúng ta sẽ cùng nhau hòa nhập vào một ngày mới theo một cách mới. Báo hiệu việc tỉnh giấc một lần nữa. Chúng tôi rất buồn. Các tri thức sẽ ngủ cho đến khi... gần như nó đã được lập trình trước trong chúng tôi rằng sẽ có một thời điểm, giống như Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, chúng tôi sẽ thức dậy trở lại, và nó sẽ rất đẹp một lần nữa.”

Rõ ràng lời cô ấy có nghĩa là tri thức và khả năng sử dụng của con người sẽ bị đóng lại trong một thời gian dài, cho đến thời điểm thích hợp để những khả năng và tài năng này được đưa lên Trái Đất một lần nữa. Tôi được cho biết đây là những gì đã xảy ra sau việc lạm dụng các khả năng ở Atlantis. Nó giống như nổ cầu chì, và tâm trí con người sẽ không thể hồi sinh nó cho đến khi thời điểm đã đến. Nhân loại phải bị đóng lại. Tôi cũng được cho biết họ nghĩ chúng ta lúc này đã đạt đến thời điểm thức tỉnh, và những khả năng này đang bắt đầu nở rộ ở nhiều người. Tôi biết nó đang xảy ra với những người đến với tôi cho các phiên làm việc. Một mục đích của phiên làm việc đó là để cho họ biết rằng họ có những khả năng này, và họ có thể có chúng ngay bây giờ.

Từ điểm nhìn ngoài-thân-thể, tôi biết cô ấy có thể nhìn thấy mọi chuyện đã xảy ra, vì vậy tôi yêu cầu cô ấy nói cho tôi biết cô ấy có thể nhìn thấy gì. “Nó rang khô tất cả mọi thứ! Mọi thứ! Các dạng sống không thể sống sót qua bức xạ. Chúng tôi bị sấy khô bằng bức xạ, nhưng nó tràn ngập với ánh sáng và năng lượng vàng kim. Tôi không hiểu gì về điều này. Tất cả đã biến mất.” Tôi hỏi về tòa nhà. “Tôi nghĩ nó không còn thích hợp nữa. Tất cả mọi thứ phải sống bên trong tần số đó, trong chiều kích đó, tất cả những thứ tinh tế trên nền tảng cân bằng điện từ thích hợp, mức độ bức xạ thích hợp, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Vì tất cả sự sống là nhạy cảm với mọi thứ trong phạm vi sống như chúng ta biết, bao gồm cả thực vật và động vật, bây giờ không còn. Nó đang kết thúc.”

Sau đó cô mô tả sau khi mọi thứ đã lắng xuống. Rõ ràng đó không phải là kết thúc của nhân loại, vì cô ấy nhìn thấy một số người sống sót. “Trời rất tối. Mọi người đã trở lại. Chỉ là một nơi khác. Đó là một vị trí địa lý khác. Nó tối hơn nhiều. Khối lục địa dường như là cái được gọi là Trung Đông, có thể ở châu Phi. Dường như tương tự, ngoại trừ có nhiều khối đất giữa Trung Đông và Châu Phi.”

Tôi muốn biết thêm thông tin về nguyên nhân gây ra thảm hoạ. “Họ đang thử nghiệm và chơi đùa. Họ đang dùng năng lượng, vì chúng tôi đã đi xa dọc theo chiều dài tri thức về năng lượng, ánh sáng và sức mạnh tinh thể/silicone. Chúng tôi đã khai thác nó quá nhiều, việc này rõ ràng đã đẩy nó đến giới hạn. Tôi đã không làm việc trong khu vực đó. Đó không phải công việc của tôi. Tôi đã ở trong khu vực mái vòm này, bởi vì tôi là phụ nữ và đó là những gì tôi đã làm. Nhưng còn những người khác, những người đàn ông, ở bên ngoài và được phép làm việc với năng lượng. Cũng có một số phụ nữ được phép làm việc với nó, họ đã làm việc cùng những thiết bị tạo phát, tinh thể và những thứ như thế. Tôi có thể nhìn thấy họ bây giờ. Họ thực sự đang tăng cường nó, nhưng họ đang tạo ra một số vấn đề thực sự mà chúng tôi không thể đảo ngược. Và nó không hoạt động tốt với những ảnh hưởng của bức xạ Mặt Trời đang tương tác với những gì họ tạo ra. Nó có một hiệu ứng rất tàn phá. Không có cách nào để ngăn chặn nó. Họ đã tạo ra nó. Họ đã vượt quá. Bởi vì họ tạo nên sự xáo trộn cân bằng bức xạ khổng lồ ở đây. Họ đã làm nó khiến chúng tôi hoàn toàn dễ bị tổn thương và triệt để không có rào khí quyển bảo vệ chúng tôi khỏi Mặt Trời và bức xạ của nó. Và bằng cách nào đó có liên quan với những gì họ đang làm. Họ đã hủy diệt, họ làm bốc hơi các rào bảo vệ của chúng tôi, bởi chúng tôi không hoàn toàn chịu sự tác động của Mặt Trời. Chúng tôi ở quá gần nó. Tất cả các loại yếu tố tinh vi lạ thường đã được áp dụng để bảo vệ chúng tôi, và chúng đã bị phá hủy. Họ đang chơi đùa với nguồn năng lượng. Bây giờ chúng tôi trở lại vào bóng tối. Bây giờ chúng tôi phải tìm kiếm những điều trên một lần nữa.”

Tôi hỏi, “Khu vực của bạn là vùng duy nhất trên Trái Đất xảy ra chuyện đó, hay còn những nơi khác trên thế giới?”

R: Đó là mảnh đất và khu vực đã bị rang khô. Tuy nhiên, có những vấn đề lớn ở nơi khác. Tôi thậm chí không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Có sự sống. Nó mong manh ảm đạm, ở khu vực Trung Đông này trải dài sang Châu Phi. Có một số thảm thực vật, nhưng không nhiều. Không có nhiều thứ phức tạp. Nó đã từng xanh tốt. Tôi chỉ nhìn thấy nơi tôi đã ở trước đây. Không có gì ở đó. Kết thúc rồi. Nhưng cũng có những hiệu ứng môi trường đã ảnh hưởng đến các khu vực khác. Nó không chỉ mang tính địa phương, phải mất một thời gian dài cho sự sống — theo một nghĩa nào đó — thực sự tái gầy dựng chính nó, bởi vì các khu vực khác dường như bị ảnh hưởng. Và những gì còn lại thì không đẹp đẽ dễ chịu. Chúng không phải là những nơi đáng mong muốn nhất, nhưng chúng tôi phải đến đó, không có nhiều lá cây và nó không hấp dẫn. Nó khô.

Tôi tự hỏi có phải đó chính là nguyên nhân gây ra sa mạc, cái lớn nhất trên thế giới, hình thành trong khu vực đó không. “Nó rất có thể, bởi vì không có nhiều thực vật canh tân. Khi tôi nhìn nó trong tương lai, có rất nhiều năng lượng tối đen. Khô hạn rất nhiều, những gì chúng ta thấy ở vùng sa mạc. Đá dốc lỏm chỏm, màu nâu sa mạc. Không có nhiều lá cây, ngoài những mảnh lắt nhắt ở đây và ở đó. Không có gì giống như chúng tôi biết. Chúng tôi từng có cây trồng và cây cối đẹp đẽ, cùng một phương thức gieo trồng ưu nhã, từng có năng lượng để nâng cao chúng theo cách hoàn toàn mỹ lệ, độc đáo và sạch sẽ. Mọi thứ phát triển gấp mười lần so với thời hiện đại và không có hóa chất. Chỉ bởi chúng tôi biết cách sử dụng tốt năng lượng để phát triển cây trồng và cho năng suất dồi dào mà không bao giờ khiến bất cứ thứ gì suy giảm hay suy nhược. Và bây giờ tôi thậm chí còn không biết chúng tôi phải làm sao để sống trên mảnh đất có vẻ tệ hại này.”

D: Bạn nói bạn phải ngủ một thời gian.

R: Vâng, và sức mạnh đó đã không thức dậy. Tri thức đó đã không thức dậy. Tất cả những gì thức dậy chỉ là những thân thể và tâm trí nguyên thủy của chúng tôi; người sống sót. Linh hồn được che chắn khỏi chính chúng tôi. Chúng tôi không thực sự biết linh hồn là gì nữa.

D: Vậy là bạn bắt đầu lại trong một cuộc đời nguyên thủy hơn?

R: Không nguyên thủy như người hang động. Chúng tôi là con người, nhân loại mà chúng ta biết hiện tại. Nhưng nguyên thủy khi trong đó chỉ là một loại tồn tại tuyệt vọng đói khát. Không có tặng vật. Không còn sự dồi dào nữa. Các tri thức đã rời đi, thực phẩm và cây trồng cũng thế. Bạn thậm chí không thấy động vật nào xung quanh đây nữa. Một vài thứ nhỏ bò dưới đất. Chỉ có chúng mới có thể thực sự sống sót qua môi trường khắc nghiệt ở đây. Đó là tất cả. Chúng tôi thậm chí còn ăn những thứ đó — Một trong những hiểu biết cuối cùng của tôi là chúng tôi từng có rất nhiều vẻ đẹp ở đây, và rất nhiều sự giúp đỡ từng được trao cho. Và rất nhiều cổng giao tiếp từ rất nhiều chiều kích và cõi giới — chúng đã làm ra một cuộc sống đẹp đẽ, đầy sinh khí, dồi dào và xanh tốt như vậy cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi không tôn trọng điều đó. Chúng tôi không tôn trọng tất cả các cấp độ phức tạp của trí tuệ để làm cho nơi này hoạt động như một thực thể toàn diện. Có rất nhiều người trong chúng tôi không tôn trọng điều đó, bởi vì họ bị ám ảnh bởi việc tăng cường lên. Càng nhiều sức mạnh càng tốt và không bao giờ là đủ; họ đã lấy những nguồn xác thực của tinh thể, silicone — tất cả mọi thứ và các lực lượng nguyên tố. Họ đã tăng cường nó lên rất nhiều và nghĩ rằng nhiều thì sẽ tốt hơn. Tôi không rõ tại sao họ lại nghĩ như vậy, vì tôi không tham gia vào lĩnh vực năng lượng, trong sản xuất năng lượng như họ. Ngay cả từ góc nhìn của tôi, tôi vẫn không hiểu thông những gì họ nghĩ họ đang làm. Chúng tôi đã có tất cả mọi thứ. Chúng tôi không cần thêm bất kỳ điều gì nữa. Tôi thậm chí không hiểu tại sao họ nghĩ chúng tôi cần thêm sức mạnh. Phải có một cái gì đó mà họ đã cố gắng để hoàn thành, đạt được hoặc ghi nhớ. Tôi không biết.

D: Bạn có nghĩ rằng có một bài học ở đó không?

R: Nhiều hơn không có nghĩa là tốt hơn. Lạm dụng năng lượng, lạm dụng sức mạnh, chống lại toàn bộ trật tự chư thiên, thiên thần, tự nhiên đã được tạo ra một cách tuyệt vời cho chúng tôi. Chống lại tất cả những điều đó bằng cách loại bỏ nó như thể nó không có ý nghĩa, bởi vì sức mạnh là quyền lực. Đối với một số ít người, sức mạnh thô và các thí nghiệm của họ dường như quan trọng hơn là tôn vinh những gì đã có ở đây để bảo vệ chúng tôi. Bởi vì họ không hiểu có một sức mạnh lớn hơn bất cứ cái gì họ có thể tưởng tượng mà có thể rang khô chúng tôi. Dường như chúng ta hiện tại đang làm một số chuyện tương tự. Lịch sử đang lặp lại chính nó. Nhưng đã có nhiều tổn thương cho tất cả các linh hồn và sinh mệnh đã sống ở đó. Nhiều tổn thương, nỗi buồn lớn lao. Sốc cực mạnh, nỗi buồn và chính sự tối tăm cùng tổn thương tràn xuống những linh hồn đó. Lúc đó chúng tôi đã có tất cả và chúng tôi đã đồng ý ở đó vào thời điểm đó. Một số là người coi giữ ghi chép. Một số chỉ đơn giản giữ ghi chép cho thời điểm chúng ta thức dậy. Những người khác đã được cho phép ở đó để tích cực thúc đẩy sự kiện, đó không phải là điều thông minh và khôn ngoan nhất để làm. Nhưng nó đã được thực hiện và tất cả mọi người đóng vai của mình chính xác như họ đã đồng ý đến để làm. Tôi không hiểu tại sao nó phải theo con đường này. Phải có vài loại quá trình mà chúng ta cần phải đi qua. Tôi không hiểu tại sao nó lại phải đi theo đường đó, nhưng nó đã làm vậy. Vì vậy, bây giờ đó là cần thiết cho quá trình tiếp theo.

Sau đó tôi đã gọi tiềm thức ra để hỏi lý do cuộc đời này được chọn cho Rita thấy. Đây có thể liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của cô?

Nó nói, “Đây là nơi trái tim bị tổn thương. Đây là nơi mà toàn bộ linh hồn đã bị tổn thương. Mọi thứ đều tổn thương đối với nhiều người. Đây là nơi chúng ta té ngã. Nó đã gây sốc cho tất cả các tầng thứ. Mỗi một cấp độ. Một sự công kích vào linh hồn. Ở tầng thứ astral, mọi cấp độ của sinh mệnh đều bị sốc. Không thể được phép nhớ lại, bởi vì khi biết về quá khứ — cực độ đau khổ khi đối mặt với sự cằn cỗi của tương lai — sẽ gây ra trầm cảm trầm trọng. Những ngày đen tối hơn phía trước. Không có lý do gì để nhớ lại điều đó bởi vì sẽ là một thời gian dài trở lại. Trung tâm trái tim Rita đã được bảo vệ quá lâu, và sự bảo vệ tương tự giờ đây không còn thích hợp nữa. Cô ấy có thể lấy về những ký ức. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Thật thú vị khi thấy rằng chúng ta lại một lần nữa học cách phát triển mọi thứ, và làm mọi thứ trở nên phong phú. Động vật, thực vật và mọi thứ nẩy nở. Và chúng ta đang hủy diệt nó một lần nữa. Điều này không thể dung thứ.”

Khoa học đã thoát dây cương trong thời gian đó, và các nhà khoa học đang chơi đùa để kiểm soát thời tiết và khí quyển. “Rõ ràng họ đã làm một cái gì đó khiến chúng tôi trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương ở cấp độ điện từ. Chúng tôi trở nên rất dễ tổn thương trước những ảnh hưởng của Mặt Trời và những dị thường của nó. Họ chịu trách nhiệm về điều này. Bằng cách nào đó có một lớp rào mỏng bảo vệ khỏi Mặt Trời. Và Mặt Trời đang làm điều nó có thể làm nếu Trái Đất không được ngăn cách đúng cách.”

Nhóm của cô biết rằng vận dụng tiêu cực tự nhiên chỉ có nghĩa là thảm họa. Họ đã cố gắng sử dụng năng lượng tích cực để chống lại nó, nhưng thất bại. Việc lạm dụng năng lượng đã thành công xé toạc một lỗ lớn trong tầng ozone. Sức mạnh trực tiếp của Mặt Trời đã đi qua và đốt cháy một số điểm nhất định của Trái Đất. Hàng triệu người đã mất mạng và khí hậu thay đổi. Các sa mạc lớn hình thành ở nơi sức mạnh trực tiếp đổ xuống, sự sống và sinh sôi không bao giờ trở lại những khu vực đó. Điều này nghe có vẻ quen thuộc một cách đáng sợ với thời kỳ của riêng chúng ta. Bao nhiêu lần lịch sử phải lặp lại chính nó trước khi nhân loại rốt cuộc cũng hiểu ra thông điệp? Trái Đất là một sinh mệnh sống, và sẽ nổi dậy nếu quá nhiều thiệt hại bị gây ra. Và nó có sức mạnh để chống lại nếu phàm nhân nhỏ yếu nghĩ họ có sức mạnh để cố cai trị nó.

* * *

Một ví dụ khác về một nền văn minh đã bị phá hủy trong thời cổ đại: Carol là một nhà tâm linh tài hoa làm việc với cảnh sát, cũng như với những người đang tìm kiếm thông tin bị mất từ các di tích lịch sử trên khắp thế giới.

Chúng tôi là bạn bè trong nhiều năm, phiên làm việc này xảy ra khi tôi đến thăm cô ấy tại nhà riêng ở Little Rock, Arkansas. Chúng tôi tìm kiếm thông tin có thể hỗ trợ việc điều tra của cô ấy ở Ai Cập. Như thường lệ, tôi bắt đầu bằng việc tiềm thức đưa đương sự trở về tiền kiếp thích hợp nhất có thể giải thích những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ bây giờ. Carol đi rất nhanh, bởi vì thân là một nhà tâm linh, cô đã quen với trạng thái nhập thần; cộng với việc cô ấy biết và tin tưởng tôi.

Cô ấy rời khỏi đám mây trong một môi trường lạ lẫm và gặp khó khăn khi miêu tả những gì cô ấy đang nhìn thấy. “Chúng là những ngôi nhà, nhưng chúng được xếp chồng lên nhau.” Chúng được làm bằng đất sét với những màu hường phấn khác nhau. “Tôi không có gì để so sánh nó. Chúng so le. Nhiều, nhiều ngôi nhà riêng biệt với các lỗ mở, so le cái này trên đầu kia. Giống như một ngôi nhà núi hoặc đồi.” Chúng không được xây trong một ngọn núi, mà được dựng lên như một ngọn núi hay vách đá. “Một số nhô ra nhiều hơn những cái khác. Một số lõm, một số thì không. Một số trong đó là lõm xuống làm lối đi bộ. Chúng rất lạ. Có những tòa nhà bên trái tôi không có trong khối miền núi này. Chúng cũng rất lạ. Mái nhà nghiêng nghiêng. Phẳng, góc kỳ cục. Không có nhiều thảm thực vật. Chỉ có thành phố lớn của những tòa nhà kỳ lạ.”

Tôi yêu cầu mô tả về bản thân, cô ấy thấy mình là một cô bé khoảng mười bốn tuổi với mái tóc đỏ và da rất sáng. Cô mặc một lớp vải dạng đầm suông không tay lỏng lẻo buộc với dây thắt lưng. Điều đáng chú ý nhất là cô có một khối đá màu đỏ trên dây chuyền quanh cổ. Giọng cô trở nên trẻ con khi nhân cách đó dần tiếp quản.

C: Một cái vòng cổ. (Cô ấy chụp lấy từ này như thể đó không phải là thứ cô ấy sẽ nghĩ đến) Với một viên đá màu đỏ.

D: Nghe có vẻ đẹp.

C: Mỹ miều, không. Một công cụ. Đó là tự nhiên. Nó rất dài. Nó không hoàn hảo. Đó là một công cụ để sử dụng... (Cô ấy gặp khó khăn với ngôn ngữ và việc tìm ra từ thích hợp, cô ấy nói một cách nguyên sơ, thường sử dụng một từ thay vì một câu) Trái tim. Được sử dụng cho trái tim. Mở. Giữ trái tim mở.

D: Bạn có biết cách sử dụng nó làm chuyện đó không?

C: Tôi luôn biết. Mỗi người trong chúng tôi biết mình nên sử dụng những viên đá này theo cách nào. Mỗi người trong chúng tôi đều có.

D: Có những hòn đá khác nhau cho những thứ khác nhau không? (Có) Mỗi người trong các bạn đều có đá khác nhau?

C: Mỗi người trong chúng tôi, vâng. Của tôi là màu đỏ. Để giữ trái tim mở ra và tràn ngập sự nhất thể.

D: Bạn nói có những người khác nữa. Đó là nhóm của bạn?

C: Vâng. Và chúng tôi luôn làm việc này.

D: Ngay cả khi là một đứa trẻ?

C: Luôn luôn.

D: Có ai dạy bạn cách sử dụng nó không?

C: (Bối rối) Dạy?

D: Cho bạn thấy cách làm?

C: Umm. Nhiều lắm.

D: Nhiều người đã cho bạn thấy...

C: (Gián đoạn) Người, không. Không phải người. Người không biết. Người không hiểu.

D: Ý bạn là người bình thường không hiểu làm thế nào để làm điều đó?

C: Không hiểu, chúng tôi giúp họ.

Có mười hai thiếu niên thiếu nữ trong nhóm của cô, tất cả đều cùng độ tuổi. Câu trả lời của cô được đưa ra theo cách đơn giản nhất, hầu như là trẻ con.

D: Nhưng bạn nói bạn luôn biết làm thế nào để làm điều này. Và ai đó khác đã cho bạn thấy cách để làm?

C: (Bối rối.) Ummm. Tôi cần cái tên cho điều này.

D: À, có lẽ không phải một cái tên, mà chỉ là một sự miêu tả. Bạn nói họ không phải là những người bình thường?

C: Họ không phải con người. (Cô ấy gặp khó khăn khi tìm từ mô tả họ) Họ rất đẹp.

D: Họ trông như thế nào?

C: Lung linh, mỹ lệ. Họ là của Nguồn. Nhất thể. Họ làm tôi nhớ tôi là ai. Nhưng không phải là mọi lúc.

D: Tại sao không phải mọi lúc?

C: Không an toàn.

D: Tại sao không an toàn?

C: Khó. Quá nhiều sự chú ý.

D: Từ người dân trong thành phố?

C: Không. Lực lượng bóng tối. Chúng tôi an toàn. Chúng tôi được bảo vệ. (Từ này được nói như thể đó là một từ lạ lẫm.) Nhưng nếu chúng tôi mang quá nhiều sự chú ý — vì chúng tôi vẫn còn nhỏ — điều đó có thể gây nguy hiểm cho thể xác của chúng tôi.

D: Vậy bạn không phải lo lắng về những người trong thành phố?

C: Ummm, không. Họ đang ở độ tuổi hiểu biết và cởi mở. Không phải tất cả. Nhưng phần lớn. Họ còn trẻ trong sự khôn ngoan của họ.

D: Bạn có một gia đình ở đó không?

C: Gia đình. Có.

D: Gia đình của bạn có biết những gì bạn được dạy hay không?

C: Họ không có sự lựa chọn. Họ là gia đình của chúng tôi. Họ là thể vật lý, và chúng tôi yêu họ. Nhưng họ không hiểu đầy đủ.

D: Bạn nói họ không có sự lựa chọn. Ý bạn là gì?

C: (Cô ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm từ ngữ) Bắt buộc? (Bối rối) Tôi chưa có kiến thức đầy đủ. Họ phải cho phép chúng tôi làm những gì chúng tôi cần làm. Họ không thể ngăn cản chúng tôi, và cũng không thực sự muốn làm vậy. Nhưng họ hiểu rằng chúng tôi là khác biệt. Và do đó, họ không thử xen vào con đường của chúng tôi. Nhưng họ không hiểu tại sao họ bắt buộc phải cho phép chúng tôi làm những gì chúng tôi cần làm. Họ không biết tại sao. Họ bị bắt buộc.

Đây cũng tương tự những ca trong chương trước, những người sinh ra trong gia đình bình thường mà không thể lý giải khả năng đặc biệt của họ. Trong những trường hợp khác, trẻ em được đưa đến đền thờ để nuôi dạy, bởi vì cha mẹ không hiểu họ. Trong ca này, họ được phép phát triển và thực hành khả năng của mình mà không có sự can thiệp của cha mẹ.

Tôi muốn biết thêm về những viên đá đặc biệt mà cô ấy đeo trên cổ. “Bạn nói những người khác trong nhóm có những viên đá khác nhau. Chúng dành cho các bộ phận khác của cơ thể? Giống như của bạn là dành cho trái tim?”

C: Vâng, vâng. Năng lượng. Trung tâm năng lượng.

D: Chúng có những màu sắc gì?

C: Làm là để giúp trao đổi giao tiếp. Với việc nói từ ngữ, dẫn kênh, cung cấp thông tin. (Điều này đã được nói rất đắn đo, như thể những từ đó không quen thuộc và khó phát âm.) Vàng cho sức khỏe. Cân bằng thiêng liêng.

D: Bạn nói có nghĩa là cân bằng giữa tinh thần và thể xác? (Vâng) Còn những loại đá nào khác không?

C: Các loại đá khác, vâng. Lục. Lục là để chữa trị. Lục cũng để duy trì sự cân bằng với năng lượng đất. Và cây cối. Nó giúp giao tiếp với cây trồng.

D: Ồ, bạn có thể giao tiếp với cây trồng?

C: (Nhấn mạnh) Có! Nên chúng dạy chúng tôi.

D: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cây trồng có thể dạy cho bạn cái gì?

C: Cách sử dụng chúng.

D: Ồ? Làm thế nào bạn có thể sử dụng cây trồng?

C: Theo bất kỳ cách nào mà chúng đã được tạo ra vì điều đó. (Như thể mọi người nên biết điều này) Để giúp con người. Để giúp những cây khác. Để giúp môi trường. Để giúp động vật. Để giúp tạo ra nhất thể. Chúng có thể làm bất cứ điều gì!

Ngữ điệu cô ấy giống như không tin rằng tôi không biết những điều này. Những điều đó quá rõ ràng và căn bản đối với cô ấy, nó cũng nên như vậy đối với tôi.

D: Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó. Bạn có sử dụng cây trồng để giúp đỡ mọi người không?

C: Vâng. Chúng tôi được bảo phải làm gì. Chúng biết chúng cần phải được sử dụng như thế nào.

D: Tôi đã nghĩ đến việc lấy lá hay gì đó.

C: Chúng tôi không phải phá hủy cây trồng để sử dụng chúng.

D: Tôi nghĩ đến việc sử dụng cây trồng, hoặc lá, quả hay hoa. Bạn không phải làm điều đó?

C: Có thể.

D: Làm thế nào bạn sử dụng nó nếu bạn không phá hủy cây?

C: (Đơn giản, như thể nói với một đứa trẻ.) Bạn sử dụng ý thức. Rung động và bản chất. Rồi yêu cầu chúng làm những gì chúng làm.

D: À, tôi chưa từng nghĩ chúng có ý thức.

C: Mọi thứ đều có ý thức. Nhưng chúng tôi phải cẩn thận trong cách chúng tôi sử dụng nó, bởi vì nó sẽ mang lại sự chú ý.

D: Những người khác chỉ là không hiểu, đúng không?

C: Đó không quan trọng. Một số hiểu.

D: Thành phố mà bạn đang sống này, bạn có phương tiện đi lại trong thành phố không?

C: (Bối rối) Phương tiện đi lại?

D: Làm thế nào bạn đi từ nơi này đến nơi khác?

C: (Tạm dừng, vẫn bối rối.) Vì ai?

D: Vâng, nếu bạn đi từ khu này sang khu khác của thành phố. Bạn sẽ đi như thế nào? Thậm chí là ra bên ngoài thành phố? (Vẫn còn bối rối) Tôi chỉ tò mò về thành phố.

C: Thành phố? Di chuyển? (Vâng) Xe cộ? (Một từ không biết)

D: Vâng. Bạn biết từ đó?

C: Thông qua tâm trí hiện tại.

D: Tâm trí hiện tại. Đó nghĩa là gì?

C: (Bối rối và nản chí tạm dừng.) Dịch. Dịch thông qua tâm trí từ ngữ hiện tại. (Đắn đo) Dịch thời đại này thông qua tâm trí hiện tại.

D: Dịch thời đại này thông qua tâm trí hiện tại. (Tôi không hiểu, nhưng tôi đã theo thuật ngữ của cô ấy) Có xe cộ nào không? Bạn đã sử dụng từ đó.

C: Xe cộ. (gặp khó khăn trong việc giải thích) Xe đơn. Một số xe đôi với chuyển động. Và chuyển động bình thường. Và như... từ tính?

D: Bạn có thể ngồi trong những chiếc xe này và đi đâu đó?

C: Ngồi xuống, vâng.

D: Chúng đi ngang qua mặt đất? (ngập ngừng) Trên mặt đất?

C: Một loại, vâng.

Cô ấy càng nhập tâm, khó khăn càng tăng lên. Tôi biết cô ấy đang ngày càng nhận lấy nhân cách khác, cũng gặp khó khăn hơn trong việc mô tả sự vật theo nghĩa chúng ta có thể hiểu. Cô ấy đã hoàn toàn tách khỏi tâm trí của Carol, nhưng cũng cố gắng sử dụng từ vựng của cô.

C: Tôi không thể.... Cố thử và dịch thông qua tâm trí hiện tại. Điện từ.

D: Bạn chỉ cần vào xe, và sau đó bạn làm gì?

C: Đi!

D: Bạn chỉ có thể làm điều đó? (Ừm) Bằng cách sử dụng tâm trí hiện tại.

Tôi không hiểu cô ấy đang đề cập đến tâm trí của Carol. Ý cô ấy là mình đang dịch thông qua tâm trí của Carol bằng cách sử dụng từ vựng của cô.

C: Không. Dịch thông qua tâm trí hiện tại.

D: (Tôi vẫn không hiểu.) Dịch thông qua tâm trí hiện tại, bạn có thể làm cho các xe di chuyển. Có đúng không? (Cô ấy đã nản lòng: Không) Tôi xin lỗi vì có vấn đề ở đây, bởi vì tôi muốn hiểu.

C: Tôi đang dịch cho bạn những gì ở đây thông qua tâm trí mà là... (Bối rối)

D: Bây giờ tôi hiểu ý của bạn rồi. Bạn đang cố tìm ra từ ngữ. Có đúng không? (Vâng) Và một tâm trí khác, tâm trí của bạn, không có những từ ngữ tương đồng.

Cô ấy nhẹ nhõm khi tôi hiểu. Cuối cùng cô ấy đã có thể thông não tôi.

D: Làm tốt nhất bạn có thể. Đó là tất cả những gì tôi mong đợi. Làm tốt nhất bạn có thể với những từ mà bạn có thể tìm thấy. Các loại xe này được trang bị như thế nào?

C: (Chậm chạp) Xung… điện từ.

D: Bạn có phải cầm lái nó theo một số cách không, hoặc làm thế nào bạn làm nó đi?

C: Suy nghĩ.

D: Nếu có thể làm điều này, tâm trí của bạn phải rất mạnh mẽ. Chỉ cần nghĩ đến nơi bạn muốn nó đi?

C: Xe cộ phục tùng.

D: Nó phục tùng suy nghĩ của bạn. (Vâng) Có phải tất cả mọi người trong thành phố đều có khả năng này?

C: (Lại ngập ngừng) Một số. Một số thì không thể, họ có thể được những người có thể dẫn đi.

D: Tôi hiểu. Những người không biết cách làm điều đó phải được người khác dẫn đi. Vậy nên thành phố này là một nơi ở tốt.

C: Vâng, bây giờ. Thời kỳ đen tối đang đến.

D: Làm thế nào bạn biết thời kỳ đen tối đang đến?

C: (Buồn) Chúng tôi biết. (Hầu như khóc) Chúng tôi biết.

D: Bạn thấy cái gì? (Cô ấy đang khóc)

C: Tất cả sẽ mất đi! Không còn nữa!

D: Bạn thấy những gì xảy ra?

Cô ấy khóc rất nhiều và rất khó nói chuyện.

C: (Giữa tiếng nức nở) Sẽ có một bóng tối... và một sự chuyển đổi. Chúng tôi không thể làm gì được.

D: Ai gây ra bóng tối? Bạn có thể thấy điều đó không?

C: (Thổn thức) Tôi không biết tất cả. Họ sẽ không thức dậy. Họ sẽ không có mặt... trong quá trình thức tỉnh. Quá trình của nhất thể.

D: Bạn không biết điều gì gây ra bóng tối?

C: Nó sắp tới. (ngập ngừng và lộn xộn) Các lực lượng đen tối? Không phải từ đây.

D: Họ đến từ đâu đó khác?

C: Một phần của nó. Thật kinh khủng. Chúng tôi không thể sống trên đó. Chúng tôi biết nó sẽ đến. Nhưng chúng tôi sẽ làm những gì có thể trong khi còn có thể.

Tôi quyết định đưa cô đi khỏi cảnh đó để xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ thị cô ấy tiến đến một ngày quan trọng và hỏi cô ấy nhìn thấy gì. Cô lập tức ở đó và có vẻ khó chịu. Cô ấy đang rên rỉ.

D: Cái gì đang xảy ra?

C: (Cô ấy không trả lời trong vài giây, nhưng tôi có thể biết có gì đó đang xảy ra từ những biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy) Tôi chết rồi. (Đơn giản và trực tiếp, không cảm xúc)

Tôi biết tôi phải chuyển cô tiến tới để tìm hiểu những gì đã xảy ra. Tôi gợi ý rằng cô ấy có thể nhìn ở góc độ một người quan sát nếu cô ấy muốn. Nó có vẻ là một cái gì đó thương tổn, và sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy nhìn từ một điểm nhìn khách quan. Biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy cho thấy cảm xúc. Cô ấy hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói với tôi điều cô ấy đang nhìn thấy.

C: Vòng tròn. Tất cả chúng tôi đều ở trong vòng tròn, chúng tôi đang di chuyển trong vòng tròn, và có thứ gì đó ở giữa. (Lúng túng khi cố giải thích chuyện gì đang xảy ra.) Đó là một bút tháp obelisk có một hòn đá nằm trên đỉnh. Chúng tôi đang đi xung quanh nó. Theo... theo chiều kim đồng hồ.

D: Tại sao các bạn tiến hành buổi lễ?

C: Mang ánh sáng. Bóng tối đang đến. Chúng tôi phải làm chuyện này càng lâu càng tốt.

D: Sau đó cái gì sẽ xảy ra?

C: Có những vụ nổ. Có… những vụ nổ của bóng tối, ầm ĩ, cuồn cuộn. La hét! Chúng tôi phải tiếp tục.

D: Những vụ nổ xảy ra ở đâu?

C: Chúng đang đến từ phương tây.

D: Bạn có biết cái gì gây ra vụ nổ không?

C: Tôi không biết. Có... (Chung quy vẫn lộn xộn, cô ấy không thể hình thành từ ngữ cho những gì đang xảy ra) Trái Đất... Chuyển đổi. Cái gì đó bùng nổ, làm ra nhiều vụ nổ. Không biết. Bóng tối. Một bóng tối mà... bạn có thể nhìn thấy nó đang tới. Chúng tôi phải giữ ánh sáng. Cho kết nối, và hy vọng.

D: Sau đó cái gì xảy ra?

C: (thở dài) Kết thúc rồi!

D: Nguyên nhân là gì?

C: Mọi thứ. Nó giống như... (hỗn loạn) những vụ nổ? Nó giống như một cơn sóng khổng lồ. Của nước. (rối trí) Năng lượng. Nước. Nổ. Nhiệt. Tất cả mọi thứ mà đã... (chán nản) có một từ. Mảnh vụn? Những núi mảnh vụn.

D: Ôi, sóng, mảnh vụn. Vậy bạn không thể chạy trốn khỏi thứ như thế, phải không?

C: Chúng tôi phải tiếp tục.

D: Miễn là bạn còn có thể? (Vâng) Sau đó bạn bị tất cả bóng tối và vụ nổ đánh trúng. (Vâng) Đó là lúc bạn rời khỏi cơ thể mình? (Vâng) Tất cả các bạn đã rời khỏi cơ thể cùng một lúc? (Vâng) Đó cũng tốt. Ít nhất bạn không cô đơn, đúng không?

C: Vâng, chúng tôi không cô đơn.

D: Khi nhìn xuống từ điểm nhìn đó, bạn thấy cái gì xảy ra?

C: Trái Đất... thay đổi. Thay đổi to lớn của Trái Đất. Sự chuyển đổi!

D: Nó xảy ra ở khắp mọi nơi?

C: (Hỗn loạn, sau đó:) Vâng. To khủng.

D: Nếu chuyện này xảy ra ở mọi nơi, thì phải có nhiều người thiệt mạng.

C: Hàng triệu.

D: Khi nhìn vào nó từ điểm nhìn đó, bạn có thể thấy nhiều hơn bây giờ, bởi vì bạn đã được cởi bỏ khỏi thân thể. Bạn có biết nơi này là đâu không? Nó có tên hoặc bất cứ cái gì mà mọi người dùng để gọi nó không?

C: (thở dài lớn) Không phải cái bạn biết bây giờ.

D: Nhưng có vẻ như nó là một nền văn minh.

C: Nó đã từng là.

D: Rất tiến bộ. Nhóm của bạn đã tiến bộ hơn những người khác, phải không?

C: Vâng.

Nhiều chuyên gia và các nhà khảo cổ phủ nhận khả năng đã tồn tại những nền văn minh cổ xưa như thế. Họ lập luận rằng nếu điều trên là đúng, thì họ sẽ tìm thấy một số bằng chứng của chúng. Ca này giải thích tại sao việc đó có thể không khả thi. Không chỉ một số bị chôn dưới biển, chúng cũng bị vùi dưới những núi bùn và mảnh vụn, còn dưới những cồn cát không ngừng chuyển dịch trong các sa mạc. Như vậy chắc chắn sẽ không có bất kỳ hiện vật nào được tìm thấy. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu nền văn minh hiện tại của chúng ta bị chôn vùi trong thảm họa khổng lồ. Tất cả các công trình và công nghệ tuyệt diệu của chúng ta sẽ đột nhiên biến mất. Và con người trong tương lai sẽ không bao giờ biết rằng chúng ta đã tồn tại trong một trạng thái tiên tiến như vậy, ngoại trừ những truyền thuyết có thể được truyền xuống. Vậy nên, tôi bảo những người hoài nghi đừng khẳng định rằng trong quá khứ đã không có những điều kỳ diệu như vậy. Chúng ta có thể nói về tương lai của chính mình.

D: Khi ở trong kiếp sống đó, bạn đã nói về những sinh mệnh mà đã dạy cho bạn mọi thứ. (Vâng) Ở cõi này khi bạn nhìn vào nó, bạn có biết thêm về thân phận của những người đó không?

C: Người hướng dẫn của chúng tôi. Có rất nhiều, nhiều người khác, đã giúp đỡ và hỗ trợ. Đó là những sinh mệnh tinh thần từ… không gian? Chiều kích khác?

D: Tại sao họ lại giúp nhóm của bạn?

C: Chúng tôi không phải là nhóm duy nhất. Còn có những nhóm khác nữa.

D: Nhưng họ không cung cấp thông tin này cho người bình thường.

C: Có thể. Người dân không muốn có thông tin. Chỉ có một số người muốn có. Nhưng rồi những người muốn thông tin đó, lại muốn nó cho bản ngã cá nhân. Đó sẽ là sai trái.

D: Nhưng bây giờ không sao rồi, bởi vì bạn tồn tại qua nó, phải không?

C: Luôn luôn tồn tại. Không thể không tồn tại.

D: Đó là sự thật, bởi vì không ai có thể thực sự giết chết bạn. Bạn không bao giờ chết.

C: Đúng vậy. Nhưng chúng ta có những không gian giới hạn để hoàn thành trong khi ở thể vật lý. Và không bao giờ có đủ thời gian.

Sau đó tôi chuyển cô ấy ra khỏi cảnh buồn và đưa nhân cách của Carol vào lại cơ thể, như vậy tôi có thể hỏi chuyện tiềm thức.

D: Tại sao bạn chọn cuộc đời này cho Carol thấy?

C: Nó luôn giống nhau. Chúng tôi luôn luôn trở lại với nhau. Chúng tôi luôn luôn làm việc này trong khung thời gian tương tự khi chúng tôi trở lại với nhau.

D: Ý bạn là nhóm?

C: Vâng. Chúng tôi trở lại một cách riêng biệt, nhưng không ở cùng một khung thời gian.

D: Trong quá khứ, ý bạn là vậy? (Vâng) Nhưng bây giờ tất cả các bạn trở lại với nhau một lần nữa?

C: Nhiều người trong đó đã mất đi. Trong cuộc đời đó. Ở giữa hai cuộc đời. Và trong cuộc đời này.

D: Ý bạn là không phải tất cả họ trở lại với nhau một lần nữa?

C: Nhiều người đã được lấy từ các nhóm khác mà cũng làm công việc tương tự, để mang lại sự cân bằng, để công việc có thể được thực hiện.

D: Kiếp sống đó có liên quan gì tới cuộc sống hiện tại của cô ấy?

C: Tri thức. Nhất thể. Các tri thức về ý thức. Tất cả mọi thứ là có thể kết nối, tất cả tri thức có thể được sử dụng và mang lại cho sự thay đổi.

D: Ý của bạn là chúng ta sẽ đi qua một điều giống vậy một lần nữa? (Vâng) Nó nghe có vẻ tương tự trong vài phương diện, phải không? Cô ấy có nên mang tri thức này về với cuộc sống hiện tại của chúng ta không? (Có) Trong suốt cuộc đời đó, cô ấy có nhiều tri thức về đá và cây cối, phải không?

C: Nhiều hơn. Tri thức về hài hòa. Tri thức về tần số. Tri thức về việc lấy thông tin qua các tần số từ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Du hành thời gian.

D: Nhóm này có thể làm điều đó bằng tri thức về hài hòa và tần số?

C: Vâng. Bộ não là... (tìm từ) một toàn ảnh.

D: Thiết bị toàn ảnh. Làm thế nào họ có thể du hành thời gian?

C: Những cổng.

D: Và cô ấy biết cách tìm thấy những cổng này? (Vâng) Vậy cô ấy có tri thức này từ kiếp đó?

C: Vâng. Và từ những người khác mà có tầm quan trọng trong vấn đề này.

Tôi muốn biết Carol có được phép mang tri thức về cuộc đời hiện tại của mình hay không, bởi vì không có gì là bị mất. Nó luôn luôn ở đó chờ đợi trong tiềm thức nếu nó được khuyến khích để sử dụng một lần nữa. Tiềm thức nói có một vấn đề — cô ấy có một nỗi sợ sâu sắc, vì cô ấy đã sử dụng kiến thức này trong nhiều kiếp khác và đã có một mối nguy hiểm cực đoan từ một số người. Sự sợ hãi này đã được cấy vào để bảo vệ cô, như thế cô sẽ không bị phơi bày gây ra nguy cơ cho thân thể vật lý. Tiềm thức đồng ý bây giờ là thời điểm giải phóng nỗi sợ để cô có thể đưa tri thức đến thời hiện tại của chúng ta. Nó chỉ dẫn tôi rằng có chìa khóa, nhưng tôi là người phải kích hoạt các trình tự để mở khóa. Tôi được bảo là tôi phải gọi ra người gác. Điều này là mới mẻ đối với tôi. Tôi hỏi nó nghĩa là gì.

C: Người gác của tri thức bên trong/bên ngoài.

D: Người gác này có thể cho phép nó được giải phóng một cách chậm rãi và an toàn không?

C: Không bắt buộc phải chậm.

D: Nhưng phải an toàn.

C: An toàn.

D: Chúng ta không muốn làm tâm trí cô ấy quá tải. Nó phải được giải phóng theo cách mà cô ấy có thể xử lý được.

C: Vâng, nhưng sự bảo vệ... nỗi sợ hãi... implant phải được loại bỏ.

D: Người gác dường như là một nhân vật rất quan trọng. Liệu anh ta có sức mạnh làm việc này, và cho phép thông tin được giải phóng liều lượng theo cách đó không?

C: Tôi cho phép bạn mở khóa implant bảo vệ nỗi sợ. Tất cả những thứ khác sẽ rơi vào vị trí. Bây giờ tôi mở khóa implant bảo vệ nỗi sợ. Mãi mãi.

D: Và kiến thức sẽ chỉ được sử dụng cho điều tốt. Cho điều tích cực. Đúng không?

C: Chỉ cho điều tốt.

D: Rồi thông tin sẽ bắt đầu quay lại, nó đã bị ẩn giấu trong một thời gian dài. (Thở dài) Và cô ấy sẽ có thể sử dụng nó.

C: Nếu không có bạn, nó không thể xảy ra.

D: Nhưng tôi chỉ là công cụ giúp lấy thông tin mà Carol muốn sử dụng. Tôi cảm ơn bạn đã cho phép điều này xảy ra. Bạn sẽ giải phóng thông tin như thế nào? Nó sẽ được thực hiện trong những giấc mơ, hay trực giác?

C: Kiến thức. Cô ấy sẽ biết điều đó. Cô ấy sẽ nhớ.

* * *

Những ví dụ này cho thấy trong quá khứ nhiều người chúng ta đã đạt được tri thức vĩ đại về cách vận dụng sức mạnh tâm trí. Mặc dù chúng ta đã quên mất những khả năng này, nhưng chúng vẫn đang chờ đợi thời điểm phục sinh của chúng. Trong số những người đang sống ngày nay, có rất nhiều người mang theo những ký ức về cách sử dụng tâm trí, và đây dường như là thời điểm để tái kích hoạt và sử dụng chúng cho sự tốt đẹp của hành tinh chúng ta. Đây thực sự là những người đặc biệt. Và công việc của tôi cho thấy họ dư dả hơn nhiều những gì mà bất kỳ ai nghi ngờ. Thời điểm tái thức tỉnh chính là lúc này!

Chương 8
DI TẢN

Thông qua công việc với ET và công tác hồi quy của mình, tôi nhiều lần được bảo nếu Trái Đất phải đối mặt với sự tàn phá, hoặc nếu một đại thảm họa khác xảy ra đe dọa tới loài người, thì các ET sẽ đưa chúng ta ra khỏi hành tinh. Công việc của tôi đã khám phá ra một vài phiên bản như vậy. Ở một trong số đó, họ nói rằng một hành tinh khác đã được chuẩn bị gần giống như Trái Đất. Nó sẽ khác biệt về mặt địa hình, nhưng con người sẽ có thể sinh tồn ở đó — nó được gọi là “Tân Địa Đàng”, động vật và thực vật đã được chuẩn bị ở đó để con người cảm thấy thoải mái. Một kịch bản khác là mọi người sẽ được đưa lên tàu vũ trụ để chờ Trái Đất yên tĩnh lại sau đại biến động. Trong cả hai trường hợp, tôi cho rằng phải mất hàng ngàn năm để Trái Đất lắng xuống và có thể sinh sống trở lại, bởi vì mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Nếu những người sống sót được di tản khỏi Trái Đất để chờ đợi điều này, tôi cho rằng hậu duệ của họ sẽ được đưa trở lại để tái thiết nền văn minh một lần nữa (ngay cả trong giai đoạn nguyên thủy). Tôi được cho biết điều này đã xảy ra nhiều lần xuyên suốt lịch sử hỗn loạn của Trái Đất, rằng các nền văn minh đã bị phá hủy và sự sống phải bắt đầu lại. Thông điệp quan trọng nhất từ các ETs là chủng tộc nhân loại không được diệt vong! Họ đã đầu tư quá nhiều thời gian và năng lượng vào sự phát triển của chúng ta, nên không cho phép chúng ta tự hủy diệt bởi sự ngu dốt của chính mình.

Đấy là những giả định của tôi theo cách nghĩ hợp lý — hậu duệ của những người sống sót ban đầu sẽ trở lại để phục hồi Trái Đất, do khoảng thời gian đáng kinh ngạc để Trái Đất khôi phục môi trường sống. Trong ca hồi quy sau đây, tôi thấy rằng các giả định của mình đã sai.

* * *

Khi ra khỏi đám mây, Marian thấy mình là một người đàn ông ba mươi tuổi có mái tóc đen dài, ăn mặc đơn giản với một chiếc áo chùng buộc bằng dây. Anh đang đứng ở bìa rừng nhìn ra đồng cỏ tại một thị trấn nhỏ. Đây là điểm đến của anh ta, anh ta đã rời khỏi làng mình hai ba ngày trước. Khi anh bước vào làng, cư dân rất hỗn loạn. “Chuyện gì đó đang xảy ra, và người dân không hiểu. Họ rất vô tổ chức. Họ đi và chạy lòng vòng, cố gắng tìm kiếm những gì đang xảy ra.” Có vẻ không ai biết chính xác có vấn đề gì, nhưng họ phản ứng giống như cách mà động vật có thể nhận thấy nguy hiểm. Anh cũng cảm thấy e dè.

“Tôi nên khiến nhóm làng này tham gia với nhóm hoặc làng của tôi. Tôi giống như một sứ giả, nhưng tựa như, được rồi, với sự hỗn độn này, tôi phải bắt đầu từ đâu đây — một người lãnh đạo tự nhiên sẽ là người thực sự kéo họ lại với nhau. Tôi phải tìm ra người có thể giúp tôi hoàn thành chuyện tôi cần đạt được. Đó có thể không phải là người cai trị chính thức. Có điều gì đó đang diễn ra. Đây không phải nơi duy nhất. Một cái gì đó đang phá vỡ mọi thứ. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải hợp lại với nhau.”

Anh tìm ra người cần tìm, đó là một phụ nữ. “Cô ta ở trong một ngôi nhà. Cô ấy hình như có tâm trí. Cô ấy biết mọi thứ cần phải được kiểm soát — cần tập kết người dân. Cô ấy sẵn sàng làm việc với tôi. Cô ấy bình tĩnh. Cô ấy được tôn trọng.”

Anh ấy biết mọi người sẽ lắng nghe cô, anh ấy đứng phía sau khi cô ấy nói chuyện với mọi người. “Tôi xác nhận những gì cô ấy cần biết và làm, thế là cô ấy đi ra ngoài và làm điều đó. Cô bắt đầu nói chuyện với họ, họ bắt đầu lắng nghe. Bởi vì họ cần điều này. Họ muốn điều này, bởi vì họ sợ hãi. Họ cần một số hướng dẫn và dường như những người lãnh đạo không đưa nó ra.”

Tôi không rõ mọi chuyện, vì nó mơ hồ và gây nên hỗn loạn, vai trò của Marian trong đây là gì? Nhưng tôi không thể dẫn dắt. Tôi đã để câu chuyện triển khai bằng cách chỉ đặt câu hỏi. Tôi hỏi, “Bạn quyết định làm gì?”

“Để cô ấy làm việc với họ một lúc trước khi trình bày ý tưởng liên minh. Hợp lại với các làng khác để thảo luận về chiến lược. Có những người khác đi đến các làng khác. Nó sẽ giống như một hội đồng. Có một mối đe dọa chung đối với tất cả chúng tôi, không phải là những người khác đe dọa.”

Tôi nghĩ có thể là một đội quân xâm lược, vì điều này đã xảy ra vô số lần xuyên suốt lịch sử. “Thật khó để xác định bởi tôi cũng không hiểu. Tôi không thể nói đó có phải là Trái Đất thay đổi hay đến từ bên ngoài không. Không ai biết chắc nó là gì. Nếu có thể tập kết lại, chúng tôi có thể vượt qua chuyện này.”

Tôi quyết định đưa anh ta tiến tới để xem điều gì xảy ra, hy vọng mọi chuyện có thể trở nên rõ ràng hơn. Tất cả mọi người đều tập trung trong một bãi trống rộng lớn. Cô thở dài và nói, “Thật điên rồ.” Sau một lúc, cô ấy miễn cưỡng nói với tôi điều mình đang nhìn thấy. “Tôi thấy tàu. Những chiếc tàu ngoài hành tinh. Họ đang xuống. Điều này gây ra sợ hãi, nhưng họ không thù địch.”

Cô mô tả những con tàu: “Kiểu tròn, nhưng không hình quả bóng, thiên về hình bầu dục. Chúng không phải là thứ chứa hai ba người. Chúng lớn hơn, có thể chứa rất rất nhiều người.” Những con tàu không hạ cánh, mà lơ lửng trên mặt đất.

D: Bạn làm gì?

M: (cười loạn) Cố gắng và giả vờ không sợ.

D: Mọi người có biết một cái gì đó như thế này sẽ xảy ra không?

M: Chúng tôi chưa từng thấy cái gì giống thế này trong đời. Có thể chúng tôi biết trên cấp độ tâm linh. Trên cấp độ động vật, chúng tôi biết có cái gì đó đang đến, nhưng không biết là gì. Đó là lý do tại sao chúng tôi tập kết. Có một mối đe dọa. Nhưng không ai hiểu về mối đe dọa này.

D: Vậy bạn thật sự không thể chuẩn bị cho chuyện này.

M: Vâng, nhưng chúng tôi phải làm, nếu không người ta sẽ chạy lòng vòng như điên. Vậy nên phải tập kết, và tất cả mọi người từ nhiều ngôi làng đều ở đây.

D: Điều gì sẽ xảy ra?

M: Chúng tôi phải đi. Mọi người phải lên tàu.

D: Có ai đó nói với bạn điều đó không?

M: Không, tôi biết. Tôi chỉ biết nó.

D: Tại sao bạn lại phải đi? Đây là nhà của bạn mà.

M: Vì cái gì đó sắp xảy ra, nếu không rời khỏi, chúng tôi sẽ bị giết. Cho nên cô gái từ ngôi làng kia và tôi từ làng mình đang ở đây với những người mà đã đến các làng khác nhau. Chúng tôi biết chúng tôi phải đưa mọi người đi.

D: Bạn có biết gì về cái sẽ giết bạn kia không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đi?

M: Cái gì đó sắp xảy ra với Trái Đất.

D: Người dân có muốn đi không?

M: Họ đều sợ hãi. Thật khó khăn. Tôi không thể để họ biết tôi cũng sợ. Tôi và người nữ này, còn những người từ các làng khác sẽ giúp dẫn họ lên tàu. Chúng tôi đang cố gắng lùa họ đi. Một số tự nguyện đi. Họ sẵn sàng đi theo. Và những người khác, bạn phải khuyến khích họ. Họ nghĩ đây là điên rồ.

Sau khi mọi người trên tàu, tôi yêu cầu mô tả bên trong con tàu.

M: Nó có kích thước tốt. Có chỗ cho mọi người. Và nó không đặc nghẹt.

D: Bạn nói có vài con tàu?

M: Vâng. Ở những nơi khác nhau. Bạn có thể nhìn thấy chúng từ xa. Bạn có thể mang theo công cụ nếu muốn. Hoặc động vật hay bất cứ cái gì bạn nghĩ.

D: Bạn có thấy những người đã đến cùng con tàu không? Họ trông như thế nào?

M: (Cười thầm) Họ đang cố để nhìn không có vẻ đe dọa. Họ đang cố gắng mỉm cười, nắm tay và thân thiện. Cẩn thận với những người mà họ tiếp cận.

D: Họ có nhìn giống con người không? (Có) Không phải đáng sợ như vậy. Vâng, nếu người ta đã đi vào cùng động vật hay gì đó của mình, chuyện gì đã xảy ra sau đó?

M: (Ngừng lâu) Những con tàu đi ra ngoài không gian và thiên đường.

D: Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

M: Có rất nhiều việc phải làm, nói chuyện với người dân, nói với họ là ổn. Làm thế này là đúng đắn. Và sẽ ổn thôi. Tôi bắt đầu thư giãn. Tôi quá bận.

Anh có thể nhìn thấy bên ngoài tàu, và Trái Đất phía dưới. Tôi muốn biết nó trông như thế nào. Anh thở dài sâu sắc khi cố gắng miêu tả những gì đang nhìn thấy. “Trái Đất trông giống như quầng sáng mặt trời mà tôi tưởng tượng ra. Những thứ bùng lên từ Trái Đất. Tôi không thể nói chúng là núi lửa. Tôi không biết nó là gì.”

D: Bạn có thể hỏi một người trên tàu chuyện gì đang xảy ra không?

M: Có thể. Họ đang bận rộn, nhưng tôi có thể.

D: Chỉ hỏi họ những gì đang xảy ra ở đó?

M: Chỉ những thay đổi của hành tinh mà bạn không hiểu được. (Cười thầm) Bạn có thể thử. (Cười)

D: Vâng, hãy để anh ta thử.

M: Đây là một sự pha trộn giữa núi lửa, sao chổi và một vụ nổ hạt nhân. Đó là cái gần nhất anh ấy có thể mô tả mà tôi có thể hiểu. Họ biết rằng nó đang đến, đó là lý do họ muốn di tản càng nhiều người càng tốt, rồi chúng tôi sẽ trở lại.

D: Bạn có quay lại ngay không?

M: Anh ta bắt đầu giải thích rằng chúng tôi có thể được giữ trong một tình cảnh mà thời gian trôi qua, nhưng chúng tôi không thay đổi, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại.

D: Thật thú vị. Thời gian trôi qua nhưng bạn sẽ không thay đổi. Anh ấy có thể giải thích nó tốt hơn không?

M: Nó không bị dừng hình. Thời gian sẽ trôi qua, nhưng bạn sẽ không... (Rất nhẹ nhàng:) Làm thế nào để tôi giải thích nó? Thời gian trôi qua trên Trái Đất, nhưng trên tàu thì không. Trái Đất sẽ đi qua vật chất, con tàu thì sẽ không.

D: Nó giống như hai loại khác nhau — tôi nghĩ “khoảng thời gian” không phải một từ ngữ đúng.

M: Thời gian đi chỗ này, thời gian không đi chỗ đó.

Điều này rất giống với khái niệm họ đã nói với tôi, thời gian là ảo ảnh. Thời gian trôi qua theo quan điểm của con người: giờ, ngày, tuần, tháng — bởi vì chúng ta bị mắc kẹt trong khái niệm đó. Họ không có khái niệm về thời gian và do đó nó không tồn tại đối với họ. Đây là một lý do họ có thể di chuyển dễ dàng qua thời gian và không gian mà không bị hạn chế. Họ nói nhân loại có lẽ là loài duy nhất trong vũ trụ đã tìm ra cách để đo lường một cái gì đó không tồn tại.

D: Họ sẽ giữ bạn trên tàu cho đến khi thời gian trở lại?

M: Đúng. Nó sẽ không quá dài.

D: Nhưng trên Trái Đất thời gian sẽ dài hơn nhiều. (Vâng) Vậy bạn sẽ không đến bất kỳ nơi nào khác. Bạn sẽ chỉ ở trên tàu.

M: Chỉ bay lượn.

Điều này đã trả lời thắc mắc của tôi trước đó. Tôi nghĩ họ sẽ phải đi đâu đó chờ thảm họa qua đi, cũng không thể trở lại cho đến khi Trái Đất có khả năng hỗ trợ sự sống một lần nữa — có thể là hàng ngàn năm. Nhưng nếu họ không bị mắc kẹt bởi khái niệm thời gian, nó cũng sẽ như xem các sự kiện bằng cách tua nhanh băng video.

M: Thật tốt khi không mất nhiều thời gian, mọi người sẽ không buồn. Có rất nhiều phòng, vì vậy một số người mang theo động vật. (Cười) Nó giống như một chiếc tàu Noah!

D: (Cười) Đó là những gì tôi nghĩ. Nghe giống vậy.

M: Chúng tôi sẽ không cảm thấy ở quá lâu trên tàu.

Tôi chuyển anh ta tiến tới để có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra trên Trái Đất.

M: Nó gần như là ngày Độc Lập. Bạn biết không, một trong những cây pháo nón đó nổ bung. Đó là những gì có vẻ như đang diễn ra ở những nơi khác nhau trên Trái Đất. Có lửa và mây tro. Bạn có thể thấy màu sắc thay đổi.

D: Bạn nói màu sắc nghĩa là gì?

M: Đầu tiên, có những màu lục, màu lam và những đám mây trắng, sau đó là những vụ nổ, đôi khi có những đám mây màu xám. Sau đó các đám mây xám, màu nâu bùn và màu xám xịt dần dần rõ ràng. Và rồi mọi thứ trở lại với màu lam, màu lục và trắng.

Trong một thời gian ngắn, anh đã chứng kiến những thứ đã mất hàng ngàn năm để xảy ra. Sau đó anh ta tiến tới thời điểm mọi người quay trở lại Trái Đất.

D: Họ có đưa bạn trở lại chỗ cũ không?

M: Thật khó nói. Một lần nữa có cây cối và vật liệu. Chúng đã trở lại. Nhưng không có làng mạc và công cụ nhân tạo xung quanh. Không có động vật trừ những con thú chúng tôi mang theo.

D: Khi họ thả bạn xuống, họ có ở cùng bạn không?

M: Họ nói rằng chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại.

D: Như vậy, giúp các bạn không phải là trách nhiệm của họ?

M: Họ chỉ cố giúp mọi người thấy rằng họ sẽ phải sử dụng kỹ năng của họ, bất kể họ biết gì.

D: Thật khó để bắt đầu lại từ đầu. (Vâng) Ít nhất thì họ cũng đã cứu mạng mọi người.

M: Phải. Họ làm việc với con người để nâng cao tinh thần và tạo cho những người đó sự tự tin. Nói cho những người đó lý do nó có thể được thực hiện.

D: Bạn biết mọi thứ đã bị hủy diệt? (Vâng) Cả thế giới? (Vâng) Sau đó họ rời đi?

M: Vâng. Họ sẽ tiếp tục các chức năng của họ.

D: Bạn sẽ phải bắt đầu lại, cần rất nhiều lòng kiên trì để làm tất cả những chuyện đó.

Sau đó tôi đưa cô ấy đi tìm một ngày quan trọng khác, dù tôi nghĩ không ra còn gì có thể quan trọng hơn những chuyện anh ta vừa trải qua. Anh tuyên bố, “Tôi không sống lâu hơn. Cái gì đó xảy ra với tôi. Có một tai nạn. Một cái cây ngã xuống trong quá trình tái xây dựng. Nó đập nát tôi.” Sau đó tôi để anh ta di chuyển đến cõi tinh thần và nhìn vào kiếp sống từ điểm nhìn đó. Tôi hỏi anh đã học được gì từ kiếp sống này. “Đôi khi bạn phải đi với điều không biết.”

Sau đó tôi hợp nhập nhân cách của Marian vào cơ thể, thay thế thực thể kia và gọi tiềm thức ra.

D: Tại sao bạn lại chọn cuộc đời lạ lùng này để Marian thấy?

M: Nó sắp xảy ra lần nữa.

D: (Thật là một điều ngạc nhiên.) Bạn nghĩ vậy sao?

M: Nó sắp xảy ra lần nữa. Trái Đất sẽ có sự thay đổi. Và các con tàu sẽ trở lại.

D: Có liên hệ gì với cuộc đời của Marian?

M: Bởi vì cô ấy biết nó sẽ xảy ra lần nữa. Cô đã trải qua nó một lần rồi, và cô sẽ sống khi Trái Đất trải qua nó lần nữa.

D: Người đàn ông kia có thể nhìn thấy những thứ xảy ra từ con tàu. Điều gì đã xảy ra với Trái Đất?

M: Có rất nhiều thay đổi. Rất nhiều sự gián đoạn. Đó là một chu kỳ.

D: Lần cuối có phải do con người gây ra không?

M: Không, đó là một chu kỳ. Một chu kỳ tự nhiên.

D: Cái mà Trái Đất đi qua? (Vâng) Nhưng nó không có nghĩa là mọi sinh mệnh phải chết, đúng không?

M: Vâng, họ không muốn mọi thứ bị xóa sạch.

D: Đó rất quan trọng, bởi vì phải tốn rất nhiều công sức để bắt đầu lại từ đầu. Họ nói “thời gian trôi qua trên Trái Đất, nhưng trên tàu thì không” có nghĩa là gì?

M: Bởi vì đó là phương thức của thời gian.

D: Phải mất một thời gian dài để Trái Đất trở lại thành nơi có thể sinh sống một lần nữa. Tuy nhiên, những người trên tàu không thay đổi.

M: Thời gian là nơi bạn tập trung vào. Trên Trái Đất bạn đi từng bước một. Bạn không phải làm vậy khi bạn không ở trên Trái Đất. Bạn chỉ tập trung và bạn ở đó. Nếu bạn tập trung qua đó, bạn ở đó. Không có thang chia thời gian. Bạn không có thang chia, bởi vì họ không cần một thang chia.

D: Tâm trí chúng tôi luôn gặp khó khăn để hiểu.

M: Nó sẽ xảy ra lần nữa. Tôi thậm chí không chắc chắn nó có xảy ra trong kiếp này hay không. Ý tôi là kiếp sống của Marian. Nhưng công việc là làm cho mọi người biết. Kế hoạch là để cô ấy từ từ khám phá thông tin, như thế nó sẽ không áp đảo cô ấy. Nhưng thông tin ở đó, cô ấy phải khai thác nó. Và nó liên quan đến... những thứ ngoài thế giới. Công trình dự án Trái Đất này. Cô ấy buộc mọi người phải thấy những gì đang có ở ngoài đó. Khiến cho mọi người chuẩn bị. Nhiều người nhận thức. Có nhiều thứ hơn là vội vàng và hấp tấp trong thế giới này. Có nhiều thứ hơn là chỉ đi đến cửa hàng tạp hóa. Cô ấy cần mở tâm trí họ. Họ phải thức dậy. Họ không phải là ngu ngốc.

D: Tôi nhiều lần nghe rằng con người đang thực sự làm tổn thương Trái Đất. Đó có phải là ý bạn không?

M: (thở dài) Nó vượt ra ngoài điều đó. Dừng làm tổn thương Trái Đất sẽ làm mọi thứ chậm lại. Nó sắp xảy ra. Giai đoạn!

D: Không có cách nào để ngăn chặn nó bây giờ?

M: Không. Nó đang trên đường.

D: Cô ấy phải làm gì?

M: Chỉ cần đánh thức mọi người dậy. Nó không thể xảy ra trong thế hệ này. Nhưng càng có nhiều người biết những điều có thể xảy ra với Trái Đất, thì càng có nhiều người sẽ sẵn sàng và mong muốn lên tàu.

D: Nó sẽ là điều tương tự một lần nữa? (Vâng) Họ sẽ đến để mang đi một số người? (Vâng) Nhưng sẽ có một số không muốn đi?

M: Người nhu hòa có thể có Trái Đất.

D: Tôi đoán người nhu hòa là những người sợ đi.

M: Cô ấy phải nói với mọi người về những thứ họ chưa bao giờ nghĩ tới. Những điều mà họ chưa bao giờ nhìn vào. Những điều họ luôn nghĩ là kỳ lạ và buồn cười.

D: Ý bạn là những ý tưởng siêu hình?

M: Phải. Nó không phải là UFO.

D: Đây có phải là một phương thức phát triển?

M: Đây là một phương thức cứu cái mạng nhỏ của bạn.

Thật tuyệt vời khi tôi tiếp tục nhận được những mảnh ghép từ nhiều người khắp nơi trên thế giới. Công việc của tôi là đặt các mảnh ghép này lại với nhau, và khi tôi làm điều đó, nó bắt đầu có một ý nghĩa nào đấy, ngay cả khi lý luận có ý thức của chúng ta không thể nắm bắt được tầm cỡ của mọi thứ. Có vẻ như có nhiều hơn nữa mà đó chỉ là ngoài tầm với.

MỤC III
SINH MỆNH TIẾN HÓA VÀ NGHIỆP

Chương 9
CÓ CON TẠO NÊN NGHIỆP

Một ca tôi đã làm ở California năm 2001 cho thấy những linh hồn gặp khó khăn — những người không biết về cuộc sống Trái Đất — đã thích nghi với hành tinh cuồng loạn này. Một phụ nữ trẻ đến gặp tôi khi tôi ở San Jose tham dự một buổi giảng tất cả các ngày cho nhóm A.R.E. (Cơ sở Edgar Cayce). Tôi thường cố gắng gặp những người đang trong danh sách chờ cho các phiên làm việc tư nhân và sắp xếp họ xung quanh những buổi nói chuyện của mình. Susan thừa cân, tôi lập tức nghĩ đó là một trong những vấn đề mà cô ấy muốn điều tra, nhưng vấn đề chính của cô là cô và chồng muốn có con, nhưng cô không thể thụ thai. Tôi luôn hướng tiềm thức đưa đương sự đến cuộc đời thích hợp nhất để giải thích những vấn đề họ gặp phải trong cuộc đời hiện tại. Đây là thông lệ tôi làm theo với Susan.

Khi Susan bước vào trạng thái nhập thần sâu, thay vì thấy mình trong một tiền kiếp trên Trái Đất, cô đã trôi qua không gian và thấy mình đang đứng trước một cánh cửa kim loại to với một chữ X lớn trên đó. Chữ X này gồm bốn hình tam giác, các hình tam giác rút vào khung cửa để cô có thể vào. Đi qua cánh cửa, cô thấy mình chắc chắn không phải ở trên Trái Đất. Cô đang ở trên một vách đá nhìn xuống thung lũng, và mọi thứ: đá, bụi, bầu trời, đều có màu đỏ. Cô nhìn thấy một mái vòm lớn ở thung lũng, nhưng không có cây cối hay thực vật. Ngay lập tức cô biết mình không thể hít thở không khí — ở ngoài đó không an toàn. Cô biết có người ở những nơi trú ẩn dưới mặt đất — đó là nơi cô phải đến. Cô tìm thấy lối vào bên hông vách đá và đi xuống một khu vực rất tối bên dưới mặt đất nơi người ta trú ẩn. Susan là một người đàn ông tóc vàng cao, gầy. “Không có mỡ!” Cô cười khúc khích.

Công việc của cô là cung cấp vật tư cho những tiền đồn khác nhau trên các hành tinh trong hai hệ mặt trời của họ. Đây là một trong những điểm dừng trên tuyến đường, công việc của cô là kiểm tra người dân, xem họ cần những gì. Người dân có thức ăn, nhưng thiếu nước, họ không thể đi lên mặt đất, trái lại phải sống với nhau ở dưới lòng đất. Người ở đây là nhân loại, nhưng mặc quần áo rách bươm. Mái vòm chứa động cơ và có liên quan đến việc phát điện, rõ ràng nó cũng lọc không khí cho nơi trú ẩn dưới lòng đất. Cô giải thích rằng một cuộc chiến tranh nhiều năm trước đó đã phá hủy bầu khí quyển và gây nguy hiểm cho người sống sót. Nguyên nhân gây ra nó là cái gì đó giống một quả bom hạt nhân, sự sống đã không trở lại bề mặt bởi vì không khí đã bị ô nhiễm.

Họ thích ứng cuộc sống kiểu này đồng thời xây hầm trú ẩn bên dưới lòng đất, nhưng bây giờ có một nguy cơ mới xuất hiện. Một nhóm khác đã phát hiện ra hành tinh này và đang cố gắng chiếm nó để khai thác các khoáng vật bên trong. Bởi vậy nhiều trận chiến đã xảy ra, làm ở trên bề mặt nguy hiểm hơn gấp đôi.

Khi cuộc chiến hòa hoãn lại trong một lúc, cô quay lại mặt đất trở về tàu nhỏ của mình và rời khỏi hành tinh. Sau đó tôi yêu cầu cô ấy đi đến một ngày quan trọng trong cuộc đời đó. Tôi luôn chọn một ngày quan trọng, bởi vì trong hầu hết các kiếp sống (ngay cả trong những cuộc sống hiện tại của chúng ta) mỗi ngày đều như mọi ngày.

Một ngày có thể là quan trọng đối với người này, nhưng với người khác thì không. Rất nhiều lần — đó là bình phàm, nhưng đấy là vì cuộc sống là bình phàm và không có nhiều thay đổi. Cuộc sống của Susan cũng không phải ngoại lệ, dù là ở trên một hành tinh khác, nhưng nó dường như vẫn rất bình thường — chỉ là một người cung cấp vật tư cho hết tiền đồn này đến tiền đồn khác. Ngay cả nơi mà anh ta nhận được nguồn vật tư (một hành tinh cằn cỗi) có vẻ như cũng không được rõ ràng. Lần này khi tôi yêu cầu cô ấy tiến đến một ngày quan trọng, cô ấy đột ngột tuyên bố: “Tôi đâm sầm!” Cô ấy nói điều này mà không có vẻ phiền muộn. Cô ấy không cảm xúc và thờ ơ khi mô tả cảm giác rơi xuống. “Chúng tôi đánh thứ gì đó, hoặc có thứ gì đó đánh chúng tôi. Nửa trước của thân tàu đã không còn. Tôi không biết chuyện gì xảy ra.” Cô đã rời khỏi cơ thể trước khi con tàu đâm xuống hành tinh.

Tôi không thể hiểu kiếp sống thế giới khác kỳ lạ này có thể giải thích gì cho chuyện Susan không có khả năng thụ thai. Logic của tiềm thức luôn luôn vượt quá tôi, và câu trả lời được nó đưa ra cũng không phải điều mà tôi mong đợi.

Tiềm thức cho Susan thấy cuộc đời đó để cô ấy nhớ lại nơi xuất xứ của mình: hành tinh với hai mặt trời kia. Từ thời thơ ấu, Susan đã có những giấc mơ về một nơi không phải là Trái Đất mà có hai mặt trời trên bầu trời. Cô thậm chí còn vẽ những bức tranh về nơi lạ lùng này, nhưng không thể hiểu nổi những kí ức đó đến từ đâu. Tiềm thức cho biết lý do cô không có con là vì cô vẫn đang nhận dạng mình với nhân cách đã bị đâm tàu.

Đa số các kiếp sống của cô ấy là ở những hành tinh khác, khi quyết định thử nghiệm và cố sống trên Trái Đất, cô đã gặp khó khăn khi thích ứng. Cô không thích ở đây, muốn rời đi và về nhà. Cô ấy nói, “Có quá nhiều trách nhiệm. Quá nhiều thứ. Quá khó. Thách thức hơn.”

Những nhân cách khác của cô ấy chủ yếu ở trong cơ thể không có bộ phận sinh dục và không thể được định nghĩa là nam hay nữ. Đây gọi là “vô giới tính”, nhiều ET mà tôi đã điều tra hiện đang sống theo kiểu này trên thế giới của họ. Cô ấy không thích là phụ nữ hay có bộ phận sinh dục. Cô nói, “Không có tình dục khi không có giới tính.” Những sinh mệnh khác không sinh sản, nhưng đã được “làm ra”. Điều này thường xảy ra bởi một quá trình nhân bản, do đó không cần tình dục để sinh sản.

Tôi cố giải thích rằng tôi hiểu nhận thức của cô ấy với các nhân cách khác, nhưng để có một đứa trẻ trong kiếp sống này, tình dục là cách duy nhất ở đây mà con người biết để có thể có con. Cô trả lời mình không muốn làm con người. Cô ấy hoàn toàn không thích thế giới này. Cô cảm thấy mình đã học đủ và muốn đi. Đây luôn là một dấu hiệu cảnh báo, và tôi biết tôi phải tiến hành thận trọng. Mặc dù nhân cách ý thức của Susan dường như đã thích ứng tốt và muốn có con, nhưng phần khác của cô ấy thì hoàn toàn ngược lại. Nó không thích ở đây và muốn đi. Công việc của tôi luôn luôn là bảo vệ người mà tôi đang làm việc, cũng không cho phép nguy hiểm xảy ra đối với họ, ngay cả khi nó đến từ một phần khác của chính họ. Cô ấy kiên trì khẳng định: “Tôi đã làm xong. Tôi đã xong. Tôi đã xong. Tôi muốn đi.”

Cô cũng nhấn mạnh rằng mình không cần phải có con. Một đứa con sẽ gây ra các kết nối với Trái Đất. Cô ấy muốn cắt đứt tất cả các kết nối. Cô ấy không muốn tạo nghiệp với một đứa trẻ mà có thể trở thành nguyên nhân khiến cô ấy trở lại đây, nếu không ràng buộc với Trái Đất thì sẽ dễ dàng hơn để trở về hành tinh nhà mình. Thử nghiệm này đã không giống như cô ấy nghĩ. Nguyên nhân sự thừa cân là để bảo vệ cô chống lại tình dục, như thế cô sẽ không có con. Tôi đã nghe điều này trước kia — trong tiềm thức người ta khiến mình bị thừa cân để không thu hút người khác giới, độn trọng lượng thừa quanh mình như một sự bảo vệ và dựng lên một hàng rào. Vì vậy, mặc dù ý thức của Susan nói cô ấy muốn có con, nhưng phần tiềm thức lại có một kịch bản khác.

Tôi đã cố tranh luận với cô ấy. Cô ấy nói mình thích trẻ con và cũng thích làm việc với chúng. Vì vậy, tôi gợi ý rằng cô ấy có khuynh hướng yêu thương, thế nên cô ấy sẽ là một người mẹ tốt. Nếu có một đứa trẻ của mình, cô ấy có thể dạy nó tất cả những điều tuyệt vời, đó sẽ là một trải nghiệm mới. Dạy đứa trẻ cách sống trong thế giới này sẽ là một thách thức, nhưng nó cũng là một món quà mà cô ấy có thể trao cho hành tinh này. Chỉ là cô ấy vẫn sợ tạo ra những mối liên hệ có thể buộc cô ấy vào thế giới này. “Nó sẽ làm tôi trở lại đây nhiều lần. Tôi không thích ở đây. Tôi không thích những kết nối.”

Cô ấy khăng khăng rằng cuộc đời mình sẽ ngắn ngủi. Đó gần như là thời gian rời đi vì cô ấy muốn về nhà. Tôi lập luận rằng nếu cắt ngắn nó, cô ấy sẽ chỉ phải quay lại và làm lại cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ của mình, cô ấy chắc chắn không muốn điều đó xảy ra, bởi vì cô ấy muốn ra ngoài. Vì vậy, tôi nghĩ khả năng thuyết phục của mình đã có một số tiến bộ. Cả cuộc đời mình, cô ấy đã có những giấc mơ về hành tinh nhà, vậy nên cô ấy sẽ không quên nơi xuất xứ của mình rồi bị kẹt ở đây. Thật dễ quên khi linh hồn tiến vào cơ thể, người ta bị cuốn vào thế giới này và những vấn đề độc đáo của nó. Khi tôi nói về việc giảm cân, cô ấy nói thế giới này quá nặng, một cách để thoát khỏi trọng lượng là bỏ lại cơ thể của mình. Cô xác định quyết định. Tôi chỉ có thể hy vọng khẳng định tích cực của tôi vượt qua được sự bướng bỉnh của cô ấy. Tôi cứ khăng khăng rằng cô ấy không thể rời đi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô ấy không cần phải bị bắt vào vòng tuần hoàn trở lại Trái Đất. Đó là một vòng tròn khó phá vỡ hơn.

Đây là một ca khó vì tôi không biết mình sẽ gặp phải sự phản kháng từ tiềm thức của Susan. Sau đó tôi khám phá ra những linh hồn khác đã tình nguyện đi vào Trái Đất lúc này để giúp đỡ. Họ cũng không muốn có con vì nó có thể ràng buộc họ với thế giới chúng ta. Họ phải duy trì sự tự do khỏi nghiệp để có thể rời đi khi hoàn thành.

* * *

Điều thú vị là nhiều trong số những người tôi từng làm việc trong vài năm trở lại đây đã hồi quy đến những kiếp sống nơi họ là những sinh mệnh ánh sáng sống trong một trạng thái phúc lạc. Họ không có lý do để đi vào tiêu cực và mật độ của Trái Đất. Tất cả họ đều tình nguyện đến để giúp Trái Đất vào thời điểm này, nhưng không biết sẽ khó khăn thế nào khi ở trong cơ thể.

Tôi đã gặp phải cái mà tôi cho là những làn sóng khác nhau của các linh hồn đã đến vào những thời điểm khác nhau. Làn sóng đầu tiên là những linh hồn như Phil trong cuốn Keepers of the Garden, hiện đang ở độ tuổi 40. Họ khó thích ứng và nhiều người muốn tự sát để về “nhà”. Họ thường có sinh hoạt gia đình tốt, nghề nghiệp ưu tú và tất cả mọi thứ mà chúng ta nhìn nhận là sẽ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng có điều gì đó đã bỏ mất vì họ không bao giờ cảm thấy mình thuộc về đây. Họ không thích bạo lực và sự xấu xí mà họ tìm thấy trong thế giới này. Họ muốn trở về nhà dù ý thức họ không biết nhà có thể là ở đâu. Tôi nghe nhiều người trên thế giới nghĩ họ thuộc về nhóm này. Họ từng cho rằng mình là những người duy nhất trên thế giới cảm thấy như vậy, và đã rất nhẹ lòng khi đọc cuốn sách của tôi, phát hiện họ thực sự không phải một mình. (thời điểm cuốn sách này được xuất bản là vào năm 2007)

Làn sóng thứ hai mà tôi phát hiện ra đã đến sau đó khoảng mười năm hoặc hơn, bây giờ họ hai ba chục tuổi, một số người đã thích ứng rất tốt. Dưới sự thôi miên, họ nói họ chỉ đơn giản ở đây để hoạt động như một ống dẫn hoặc một kênh để điều phối các loại năng lượng cần thiết cho Trái Đất vào thời điểm này. Những người này làm chủ một cuộc sống không đáng chú ý, thường chưa kết hôn và không mang gánh nặng (đặc biệt là không có con). Họ có công việc cho phép họ có nhiều thời gian rảnh rỗi để khám phá những sở thích đích thực của mình — cái nhìn như là tập trung vào việc giúp đỡ mọi người. Họ dường như không có vấn đề và thích ứng với thế giới này dễ dàng hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên.

Làn sóng thứ ba chắc chắn là những đứa trẻ đặc biệt (cũng được gọi là trẻ Indigo) — đã và vẫn đang đến. Một số trong đó đang ở đầu tuổi dậy thì. Đây thực sự là những người đặc biệt, được gọi là niềm hy vọng của nhân loại. Họ cần được hiểu vì họ hoạt động ở tầng thứ và tần số khác với những trẻ em khác. Đã có nhiều cuốn sách viết về những đứa trẻ này, tôi cũng từng phát biểu tại các hội thảo tập trung vào họ. Họ thực sự khác biệt — tới cả DNA của họ cũng đã được chứng minh là khác biệt. Trong công việc, tôi đã được bảo phải nhấn mạnh rằng họ không cần uống thuốc, đặc biệt là Ritalin (thuốc trị rối loạn tăng động giảm chú ý) — một loại vật chất thay đổi tâm trí. Họ buồn chán ở trường học và đôi khi gây rối, bởi vì họ có khả năng học tập và hấp thụ ở tốc độ nhanh hơn nhiều so với trẻ em của các thế hệ khác. Tôi được cho biết họ cần phải được trao cho những thách thức. Điều này sẽ kích thích sự tò mò và làm sắc nét hơn khả năng của họ. Cũng nhờ khả năng đặc biệt của mình, rất nhiều trẻ em trong độ tuổi này đã được các phương tiện truyền thông chú ý.

Xuyên suốt lịch sử luôn có giai thoại về những đứa trẻ hoang dã; những đứa trẻ có tài năng vượt xa tuổi tác của mình — Đây chỉ là một số ít còn cách xa phân nửa. Khoa học không thể giải thích về họ, nhưng tôi nghĩ khả năng của họ đến từ những tài năng đã học và hoàn thiện trong tiền kiếp của mình.

Tuy nhiên, nhóm mới dường như không giống như vậy. Trong khi trong quá khứ những đứa trẻ như vậy là hiếm hoi và độc nhất, mà hiện tại có vẻ có nhiều trẻ em của làn sóng mới đang bày ra các khả năng thiên tài hơn. Có những đứa trẻ được phỏng vấn trên truyền hình đang học đại học và theo đuổi sự nghiệp. Nhưng mỗi người trong số họ đều nhấn mạnh mong muốn thành lập các tổ chức để giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn trên thế giới.

Công việc khiến tôi có khuynh hướng nghĩ rằng những tài năng này không phải đến từ tiền kiếp, mà là từ sự khác biệt trong khuôn mẫu linh hồn của họ. Tất cả ba làn sóng mà tôi đã quan sát này, đã đến để giúp Trái Đất trong thời gian cô ấy cần. Hầu hết trong số họ chưa từng có mặt trên hành tinh này, vì vậy họ phát hiện nó là một nơi khó sống. Họ ở đây với mục đích rõ ràng và muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi đi “về nhà”. Mặc dù ý thức họ không biết, nhưng họ nhận thức đầy đủ về sứ mệnh của mình trên Trái Đất này. Nó không phải là ẩn dưới những tầng lớp của tiền kiếp và nghiệp. Làn sóng mới nhất không phải là ẩn giấu như những đợt trước. Các sức mạnh đưa ra những quyết định về việc gửi ai đến, đang làm cho họ dễ nhận thấy hơn, bởi vì thời gian đang ngày càng ngắn đi cho việc thực hiện những thay đổi mà sẽ là cứu lấy hay phá hủy thế giới của chúng ta. Ngày càng có nhiều linh hồn không có nguồn gốc từ thế giới chúng ta, nhưng đã sống phần lớn cuộc đời của họ trên các hành tinh khác hoặc các chiều kích khác đang được gửi đến, bởi vì họ được tin rằng có thể tạo ra sự khác biệt.

Những linh hồn “bản địa” sống vô số kiếp trên Trái Đất đã sa lầy vì nghiệp quả và áp lực sống hàng ngày trong thế giới quay cuồng của chúng ta, cũng không nhìn thấy được mục đích mà họ ở đây. Điều này khiến họ tiếp tục quay lại và lặp lại những sai lầm tương tự. Vậy nên, hy vọng cho tương lai của chúng ta chính là những linh hồn mà không bị ô nhiễm bởi Trái Đất có thể giúp chúng ta sống sót — nếu họ có thể tránh bị mắc kẹt cũng như quên nhiệm vụ của mình.

* * *

Vào những ngày đầu của công việc, tôi nghĩ trong lần đầu tiên nhập thể, linh hồn sẽ không thể đi thẳng vào thân thể vật lý trong nền văn minh và văn hóa quay cuồng của chúng ta. Tôi được cho biết trong lần nhập thể đầu tiên, họ sẽ tiến vào một số xã hội nguyên thủy, cuộc sống ở đó sẽ đơn giản hơn; bằng cách này họ có thể thích ứng đồng thời học cách sống trên Trái Đất và cách ứng phó với những con người khác trước khi bước vào kiểu sống hiện đại của chúng ta. Bây giờ tôi phát hiện đó không phải luôn luôn như vậy. Tôi đang gặp nhiều người đặc biệt đã được gửi đến hoặc những người tình nguyện đến giúp trong những thời điểm đầy thử thách này. Họ nói họ đã được gửi đi làm các kênh năng lượng hoặc ăng-ten... Tất nhiên, những linh hồn nhẹ nhàng này gặp nhiều khó khăn, vì họ không có nền tảng của cuộc sống Trái Đất để chuẩn bị cho mình.

Tháng 10 năm 2004 tôi đã gặp hai trong số những người đặc biệt này, thậm chí còn khác thường hơn vì họ là vợ chồng. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi họ có thể tìm ra nhau giữa hàng triệu người trên thế giới, do đó năng lực giống nhau của họ có thể làm việc cùng nhau. Nhưng rồi, tôi cũng đã được bảo rằng không có gì là tình cờ xảy ra. Họ rõ ràng đã đồng ý và lập kế hoạch ở cõi bên kia trước khi nhập thể. Cả hai đều có những câu chuyện giống nhau trong khi nhập thần sâu dù họ không nhận thức được những điều này một cách có ý thức. Khi Tony ra khỏi đám mây, anh chỉ nhìn thấy một ánh sáng rất sáng. “Nó rất tươi sáng. Nó phát xạ, nó có tia sáng đi theo mọi hướng. Nó rất đẹp, nhưng bạn không thể nhìn thẳng vào nó. Nó cũng có nhiều màu sắc khác trong suốt. Nó rất nhẹ nhàng. Có rất nhiều tình yêu đến từ nó. Nó bao quanh giống như nó ôm lấy bạn.” Khi việc này xảy ra, tôi biết họ đã đi đến cõi tinh thần, hoặc trở về nguồn (hoặc Thượng Đế). Cũng có nhiều sinh mệnh năng lượng trông giống thế này. Tôi yêu cầu nó dẫn và cho Tony xem một cái gì đó quan trọng. Thay vì đi vào một tiền kiếp, anh ta được đưa tới một căn phòng có nhiều người mặc áo choàng. Anh ta không thể diễn tả được bất kỳ nét đặc trưng nào khi những sinh mệnh dễ dàng trôi nổi quanh phòng.

T: Tôi không thấy bất kỳ bức tường nào, nhưng cảm thấy đang ở trong một môi trường khép kín. Đây giống như một hội đồng, có một cuộc họp mà họ đã đến để thảo luận về tất cả các sự vật khác loại. Những thứ của vũ trụ. Tất cả các hành tinh khác nhau. Họ đang phải đưa ra quyết định cho các sinh mệnh khác loại hoặc cho... Tôi đoán sẽ là cho sự vật rung động thấp hơn. Cho những người không đạt được cảnh giới cao hơn hoặc rung động cao hơn. Đây là hội đồng giúp họ đưa ra quyết định trong quy trình của họ hoặc những gì họ sẽ làm.

Anh thấy mình có một loại thân thể mây khói giống hồn ma, cũng cảm thấy mình là thành viên của hội đồng này.

T: Bằng không, tôi sẽ không thể ở đây. Đây là rung động cao hơn, tần số cao hơn. Và họ giúp đưa ra quyết định. Họ không nhất thiết phải đưa ra quyết định, nhưng họ giúp đưa ra quyết định. Bất cứ điều gì thích hợp cho những sự vật rung động thấp hơn.

D: Làm thế nào họ thực hiện những quyết định này?

T: Có vẻ như mỗi sự vật rung động thấp hơn đều có những thứ nhất định cần phải học để có thể nâng rung động của họ lên một cảnh giới khác. Để giúp họ. Hội đồng thực tế giúp họ đưa ra các quyết định mà sẽ thực sự nâng cao rung động của họ.

D: Đây không phải là can thiệp?

T: Không, chỉ là một hình thức hướng dẫn.

D: Bạn có bất kỳ điều gì riêng biệt mà bạn đang làm việc lúc này không?

T: Chỉ là của phụng sự. Giúp đỡ. Cho hướng dẫn. Đó là những gì chúng tôi chỉ ở đây để làm. Để giúp họ đạt được những kiến thức.

D: Có dự án cụ thể nào mà bạn quan tâm lúc này không?

T: Có tất cả những dự án khác nhau các loại. Khi chúng tôi giúp đỡ rung động thấp hơn, đó cũng là đang giúp đỡ bản thân. Bởi vì nó cũng dạy cho chúng tôi giống như chúng tôi dạy họ. Nếu bạn phụng sự, bạn sẽ được trả công. Điều này giúp bạn kiếm được kiến thức.

D: Bạn đang làm việc với một hành tinh xác định nào đó vào thời điểm hiện tại?

T: Nó làm việc với tất cả các vũ trụ, không chỉ là một hành tinh.

D: Bạn đã phải trải qua những đời sống vật lý để đạt được ngưỡng đó? Bạn có thể tham gia hội đồng lúc nào?

T: Không. Không phải trải qua đời sống vật lý. Chỉ bằng sự lựa chọn.

D: Vậy làm thế nào bạn đã đạt được ngưỡng mà bạn có thể tham gia vào hội đồng?

T: Bạn có thể nâng cao mức rung động của mình, dù bạn không phải trải qua đời sống vật lý để tham gia vào hội đồng. Đôi khi nó có thể mất một khoảng thời gian. Nhưng đôi khi bạn có thể tiến bộ rất nhanh.

D: Bạn đã bao giờ có mong muốn trở thành vật lý không?

T: Vào thời điểm này thì không, không.

D: Bạn đang làm công việc của bạn bên kia.

T: Đó là tất cả những gì tôi cần làm.

D: Vâng, có vẻ là công việc rất quan trọng.

T: Đây là tất cả những gì tôi được yêu cầu làm.

Sau đó tôi chuyển anh ta đến thời điểm anh quyết định đi vào thể vật lý, nói đến cùng, tôi đang trao đổi với một thân thể vật lý trong chiều kích chúng ta. Anh ta đã quyết định đến đây và nhập thế. Tôi muốn biết có ai đó bảo anh ấy đến không.

T: Không, đó chỉ là sự lựa chọn. Và cơ hội ở đó. Khả năng... hoặc hình thể vật lý — nói một cách khác phù hợp — đã ở đó tại thời điểm của sự lựa chọn.

D: Có chuyện gì xảy ra khiến bạn làm lựa chọn không?

T: Để trải nghiệm. Vì đó là điều tôi chưa bao giờ làm trước đây. Nó chắc chắn là mới mẻ.

D: Bạn đã chọn cơ thể mà bạn sẽ tiến vào? (Vâng.) Nó trông như thế nào?

T: Đó là cái hiện tại. Không có những cái ở thời điểm khác.

D: Giải thích ý của bạn.

T: Nó là người bạn đang nói chuyện cùng.

D: Ý bạn là Tony? (Vâng) Ý bạn là Tony chưa bao giờ có bất kỳ hiện thân vật lý nào trước đây? (Vâng) Tôi luôn nghĩ trong trường hợp đó, nó sẽ rất khó khăn, phải không? Đến thẳng từ cõi tinh thần tới sống theo cách chúng ta sống trên Trái Đất bây giờ. Không có bất kỳ tiền kiếp nào để tạo điều kiện cho người đó.

T: Rất khó. Nhưng có nhiều cách giúp họ làm các thứ. Có những thứ nhất định. Tôi không biết tôi có thể mô tả chúng với bạn không.

D: Tôi thực sự cảm kích nếu bạn có thể thử. Sự tương tự luôn tốt.

T: Giống như thông tin được cung cấp cho. Giống như bạn đi vào một căn buồng, và khi bạn đi ra, thông tin này đã được đặt trong bạn. Sau đó —— một khi nó đã được đặt bên trong bạn, thông tin này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng. Những thứ có liên quan.

Tôi biết anh ấy đang nói gì. Anh đang đề cập đến việc in dấu ấn. Điều này được thảo luận trong cuốn sách này cũng như Keepers of the Garden và Between Death and Life.

Đó là cách cung cấp thông tin từ cuộc sống của người khác giúp linh hồn có thể có một số nền tảng để hoạt động.

T: Tôi nghĩ bạn không thể nhập thế mà không biết cái gì. Thậm chí dù những thông tin này đã được đặt bên trong, thì khó khăn vẫn còn ở đó. Nơi này rất khác biệt. Có rất nhiều thứ để học và trải nghiệm. Rời khỏi nơi tuyệt vời kia thật khó, nhưng đó là những thứ cần phải được trải nghiệm. Có một sự thay đổi lớn lao đang xảy ra ở thời điểm này trong lịch sử. Mọi thứ đang chuyển động rất nhanh; rất cấp tốc. Anh ta muốn có thể quan sát những điều này.

D: Vậy không ai bảo anh ta rằng anh ta phải làm những điều này.

T: Không, không ai chỉ đạo và nói với bạn rằng bạn phải làm những điều này. Đây là những lựa chọn. Và cũng là thảo luận. Anh ta được các thành viên khác của hội đồng giúp đỡ. Họ giúp đỡ hoặc hướng dẫn anh ta thực hiện những lựa chọn này.

D: Chúng tôi thường nghĩ mình tích lũy nghiệp trong những kiếp sống Trái Đất rồi phải trở lại để hoàn trả nó.

T: Anh ta không có loại nghiệp mà bạn đang nói tới. Anh ta ở đây để quan sát sự tiến triển của con người. Làm thế nào họ đang thực sự nâng cao độ rung động của họ. Xem cách họ chấp nhận kiến thức. Và họ đang sử dụng kiến thức như thế nào —— họ đang dùng nó cho lợi ích của nhân loại hay cho lòng lam.

D: Bởi vì Trái Đất là một hành tinh phức tạp.

T: Nó cực kỳ phức tạp, không giống với bất kỳ hành tinh nào khác. Tôi nghĩ hình thức tiêu cực trên hành tinh này làm cho nó khác biệt. Nhân loại là chủng tộc rất hiếu chiến. Họ có rất nhiều khó khăn trong việc sinh sống hòa bình, hầu như chủng tộc của họ không thể chung sống trong hòa bình. Đây có thể đến từ những rung động thấp hơn của họ. Tôi nghĩ mỗi người đến đây đều phải rất cẩn thận và không bị cuốn vào những rung động thấp này. Đây là một hành tinh đầy thách thức. Tôi đã nắm lấy cơ hội đó. Tôi nghĩ bất cứ khi nào bạn bước vào loại tồn tại này, bạn đã tạo ra nghiệp. Và chắc chắn, tôi sẽ phải trả nghiệp này. Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện cốt yếu mà tôi làm ở đây là cố gắng duy trì một sự cân bằng của tồn tại rất tích cực, rất yêu thương; và nghiệp mà tôi đã tạo ra với Trái Đất không phải của một hình thức tiêu cực, về bản chất. Đó thực sự là tìm cách làm việc để làm giảm điều đó. Và sau đó coi sóc nghiệp đó. Và không cho phép nó mang sang.

D: Vậy kế hoạch của bạn là gì?

T: Vào thời điểm hiện tại, nó đến trong một kiếp sống này. Tôi sẽ phải nhìn thấy một khi tôi trở lại.

D: Bạn không muốn ở lại và trải nghiệm những sự tồn tại khác?

T: Tôi không biết tôi có trở lại cho những sự tồn tại khác không. Có thể có nhiều điều quan trọng tôi phải làm hơn là trở lại. Hơn là vật lý. Tôi không biết liệu tôi có thể hoàn thành việc này hay không. Sẽ rất dễ bị mắc kẹt ở đây. Có rất nhiều thứ bẫy tôi. Đó là nguyên nhân đến đây rất khó khăn, vào trong hình thể vật lý. Mặc dù nhiều người mong muốn hiện diện ở đây, nhưng đó là vô cùng khó khăn. Trước khi bạn bước vào, mọi thứ có vẻ khá đơn giản. Nhưng khi bạn đã thật sự nhập vào hình thể vật lý, thì đó là khó khăn vô cùng.

D: Một trong những vấn đề là thể vật lý quên và không biết tất cả những điều này?

T: Ồ, khá đúng.

D: Có dễ dàng hơn nếu họ nhớ được không?

T: Tôi không nghĩ rằng để các hình thể vật lý nhớ được sẽ là đúng đắn. Tôi cho rằng như thế sẽ là quá nhiều. Nhớ tất cả những điều này sẽ là quá tuyệt vời. Nó sẽ là quá khó hiểu, sau đó họ sẽ cố gắng thay đổi các thứ và có lẽ theo một cách không mong muốn nhất. Họ có thể không học được những điều mà họ đã ở đây để học hỏi cho sự phát triển của chính họ.

D: Mọi người luôn nói nếu họ biết nó là như thế nào trước đây, thì sẽ dễ dàng hơn.

T: Tôi nghĩ đó sẽ là quá nhiều thông tin đối với họ. Nếu bạn đã có tất cả mọi kiến thức trước kia, vậy bạn nhập thế để làm gì? Chúng ta đều dạy. Trẻ con dạy cha mẹ mình cũng như cha mẹ nghĩ họ dạy con cái của mình. Ngược lại nhiều hơn. Hơn cả chúng ta nhận thấy.

D: Có vẻ nhiều người mà tôi đang làm việc gần đây là những nhà trị liệu và nhân viên năng lượng.

T: Sẽ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ bắt đầu mở màn. Người ta đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác. Họ đang tìm kiếm những cách khác nhau. Họ thấy rằng những cái mình thường sử dụng không thực sự làm việc vì lợi ích tốt nhất của họ. Sẽ có một số người bám vào các hình thức cũ, họ gặp rắc rối khi vượt qua điều đó — Đó đã cắm rễ thâm sâu trong quá trình trưởng thành và giáo dục của họ. Nhưng có nhiều người ở đây và đặc biệt là những người mới đến, họ sẽ tìm kiếm tất cả những thông tin mới này. Và tất nhiên, họ cũng đang mang những thông tin mới đó. Hầu hết thông tin không phải là mới — nó là mới đối với những người đang hiện diện — nhưng nó thực sự là thông tin cũ. Hình thể vật lý khả dụng là hữu hạn, mà có rất nhiều hình thể tinh thần muốn đến, không có đủ hình thể vật lý.

D: Nhưng với sự gia tăng dân số hiện tại, có rất nhiều hình thể vật lý khả dụng.

T: Nhưng vẫn không đủ. Thêm nữa bạn có những thành phần xác định đang cố gắng kiểm soát các hình thể siêu hình khả dụng. Bạn có các nhà lãnh đạo đang cố gắng kiểm soát sự khả dụng của các hình thể vật lý. Tất nhiên, bệnh tật, chiến tranh.

D: Ý bạn là họ đang loại bỏ nhiều hình thể vật lý? (Ồ, vâng.) Tiếp đó, cũng có những hình thể vật lý được linh hồn bảo phải trở lại để trả nghiệp.

T: Điều đó đúng, vâng.

D: Ý của bạn là, loại tinh thần như bạn chỉ có thể tiến vào những hình thể vật lý nào đó có hạn?

T: Vâng. Đúng vậy. Khó tìm được thức ăn thích hợp vì trong thực phẩm có các hóa chất. Nhưng cơ thể con người cũng thích nghi. Ở thời điểm này, bạn đang thấy tân nhân loại đang đến với những kiến thức cũ. Nguồn thực phẩm sẽ khó khăn hơn theo thời gian. Nó sẽ là một vấn đề thực sự.

D: Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao rung động.

T: Chúng ta phải làm cho cơ thể nhẹ hơn. Đó sẽ hỗ trợ trong quá trình này.

Tony được cho biết cách sử dụng tâm trí của mình để chữa lành. “Anh ấy sẽ phải phát triển tâm trí của mình và cũng tin vào tâm trí của mình. Tâm trí là rất mạnh mẽ. Và bằng cách quan sát vấn đề, nhìn thấy vấn đề, tâm trí sẽ thực hiện những thay đổi. Nó sẽ giống như bạn sẽ có thể nhìn thấy bên trong cơ thể. Giống như bạn sẽ đi vào bên trong người đó và nhìn vào bên trong người đó. Nó giống như thể đi vào lá của cây và trôi nổi vào các khe rãnh của chất diệp lục. Anh ấy sẽ thấy họ như những bức tranh. Và những thay đổi này có thể xảy ra. Anh ta sẽ không cần có sự tham gia của người đó, nhưng phải có sự cho phép của họ. Bởi vì một số người lựa chọn ở trong những điều kiện này vì lý do nào đấy.”

* * *

Vào buổi chiều, tôi đã có phiên làm việc với vợ của Tony là Sally, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy là linh hồn cùng loại — Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đến Trái Đất. Điều đáng ngạc nhiên là hai người họ có thể tìm thấy nhau. Tất nhiên, không có gì là ngẫu nhiên xảy ra cả, nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải hai trường hợp như vậy trong cùng một ngày.

Vào đầu phiên, Sally cũng gặp khó khăn khi chỉ nhìn thấy sự chuyển đổi màu sắc, sau nhiều lần cố gắng đưa cô ấy đến với một tiền kiếp hoặc một hình ảnh nào đó, cuối cùng tôi đã liên lạc với tiềm thức. Nó cung cấp thông tin mà tôi từng bị từ chối. Đôi khi nếu thân chủ không sẵn sàng, thông tin sẽ không xuất hiện. Bởi sự bảo vệ của tiềm thức rất cụ thể về người mà nó sẽ giải phóng thông tin.

S: Chuyện đang xảy ra với Sally là một thử nghiệm. Nó chưa bao giờ được thực hiện trước đây. Chúng tôi đang cố gắng nâng cao mức năng lượng. Có những quy luật về năng lượng trong sự nhập thể trên Trái Đất và ở mọi nơi khác. Nhưng bởi thời gian và sự cần thiết, chúng tôi đang cố gắng mang rung động cao hơn vào Trái Đất rồi mở rộng nó, nâng cao mức độ ngay cả sau khi nhập thế. Và cũng để mang vào tầng thứ cao nhất có thể mà không làm tổn hại đến thể vật lý. Có một cấp độ mà hình thể nhân loại không thể giữ được. Điều này rất quan trọng đối với Sally vì chúng tôi trước kia đã thất bại. Đó là lý do cô ấy tình nguyện đến và mang năng lượng đó vào, đi qua nó và làm chuyện đó. Và chúng tôi đã làm chuyện đó. Lần này nó hoạt động. Lần trước khi thất bại, nó giống như nổ mạch.

D: Nó có tổn hại hình thể vật lý mà cô ấy đang cố gắng đi vào không?

S: Phải. Nó đã như vậy. Cơ thể chết. Quá nhiều năng lượng, quá nhiều thông tin, quá nhiều rung động trong một thân thể vật lý.

D: Nó không thể cầm giữ được chúng.

S: Phải. Nhưng cơ thể này thì có thể. Chúng tôi cũng đã điều chỉnh cơ thể khi nó đã lão hóa, để có thể cầm giữ được nhiều hơn, chúng tôi đã thêm vào nhiều hơn từ đó.

D: Cô ấy có hóa thân vật lý nào trước đây không?

S: Dấu ấn. Nhiều vấn đề sức khỏe là do stress và căng thẳng trên cơ thể từ việc cầm giữ năng lượng ở đó.

D: Vậy ý bạn là Sally chưa bao giờ ở trong một thân thể vật lý nào sao? (Vâng) Nhưng tôi luôn nghĩ rằng lần đầu tiên họ tiến vào thân thể vật lý, trong nền văn minh loại này, sẽ rất khó khăn cho cơ thể. Trên linh hồn.

S: Cô ấy là trợ thủ của Trái Đất. Không nhập thể trong Trái Đất, nhưng trợ giúp những người khác nhập thể trên khắp Trái Đất. Cô ấy có một kiến thức khả dụng nhưng không thực sự là kiến thức nhập thế, nhưng cô ấy ở sau hậu trường hỗ trợ những người khác nhập thể.

D: Tại sao sau đó cô ấy quyết định đến ở thời điểm này?

S: Bởi vì nó rất quan trọng đối với Trái Đất, cô ấy có khả năng mang đến năng lượng cần thiết vào thời điểm đó. Theo phương pháp đó, trong tầm vóc đó, và trong tỷ thức cần thiết đến vào thời điểm đó. Nó rất khoa học. Tôi không giỏi giải thích nó. Nó gần giống như phương trình toán học của năng lượng. Của cô ấy thích nghi nhất để đi vào bởi vì cô ấy đã làm việc chặt chẽ với Trái Đất. Và biết làm thế nào mọi thứ đã làm việc cùng các quy tắc và quy định các loại của sự vật, một cách khoa học. Vậy nên cô ấy có thể điều chỉnh năng lượng của mình và điều chỉnh cơ thể. Và chúng tôi cũng đang giúp đỡ với điều đó.

D: Nhưng trong trường hợp lần đầu tiên làm điều này, liệu cô ấy có nguy cơ bị bắt vào nghiệp không?

S: Không. Lý do không có nguy cơ bị bắt vào nghiệp là vì cô ấy không tích lũy nghiệp. Cô ấy ở một cấp độ khác, hoặc chúng ta có thể nói là một giao ước khác với Trái Đất. Cô ấy sẽ không bị mắc kẹt. Giao ước của cô là đi vào và đưa năng lượng đó vào, để mang năng lượng của mình vào trong Trái Đất. Nó không phải là một hợp đồng nghiệp quả.

D: Điều đó rất phức tạp.

S: Cô ấy đến với những người đã giao ước và đã bị nghiệp bắt lại. Họ bị thu hút bởi cô ấy, vì ở cấp độ tiềm thức, cô ấy giúp họ giải phóng nghiệp.

D: Vậy là họ không có nghiệp nào với cô ấy cả.

S: Không có. Cô ấy đến để giúp họ giải phóng nghiệp lực của họ với người khác mà không bị cuốn vào nó. Đây gần giống như một chiếc máy bắn bóng, khi bạn luyện tập đánh bóng. Quả bóng bay tới và bạn đánh nó đi. Cô ấy là cái máy để bắn bóng ra. Nhưng đó không phải là một đội bóng thực sự ra đó đánh bóng và chạy với nó. Cô làm một chỗ để họ có thể cùng cô ấy giải phóng nghiệp của họ.

D: Vậy, những người khác cần một người giúp họ làm việc với nghiệp của họ.

S: Đúng vậy, bởi vì họ đang trên đường tuột dốc. Bởi vì họ đã trở thành một guồng quay tiêu cực. Cô ấy đã giao ước giúp đỡ Trái Đất, nhưng nó đã ở một cấp độ khác. Nó không ở cấp độ nhập thế. Nhưng bây giờ, cô ấy đã chọn để làm điều này, để kéo nhiều năng lượng hơn cho thời điểm này. Đó là thời điểm chiến lược bởi tự do ý chí, và vì... nó là một sự cân bằng. Đó là thời gian cân bằng khi Trái Đất có thể đi theo bất kỳ hướng nào và đó là một sự chuyển đổi trọng đại. Đó là một chỗ chuyển đổi. Một chỗ giao lộ.

D: Đây có phải là nguyên nhân có nhiều — tôi không muốn gọi là những linh hồn “mới”, bởi vì bạn có rất nhiều kiến thức và sức mạnh, nhưng tại sao đó lại xuất hiện nhiều vào thời điểm này? (Vâng) Tôi vẫn đang gặp được nhiều hơn. Một số trong họ nói rằng họ chỉ là những người quan sát. Họ không muốn bị bắt lại ở đây.

S: Không phải họ là những người quan sát, nhưng bạn có thể hình dung như tôi đã nói: nó giống như cú đập đánh vào bóng và nó sẽ đối kháng một cái gì đó. Vậy nên, bạn đang đánh và làm bóng bay qua đó, nhưng cái máy bắn bóng sẽ không phản ứng theo cách này hay cách khác. Vì vậy, nó không tích lũy bất kỳ nghiệp nào. Tất cả mọi thứ được hoàn trả. Đương sự kia đang làm những thứ của mình, và đang giải phóng sự vật của mình. Và đó là lý do tại sao họ không tích lũy nghiệp. Họ đã không đến để tích lũy. Và họ không chỉ là những người quan sát. Họ đang chữa lành. Họ đang mang lại năng lượng tích cực để giúp linh hồn khác nhìn thấy, cảm thấy rung động của họ và muốn thích ứng với điều đó.

D: Nhưng chủ yếu là họ không bị hút vào.

S: Không có nguy cơ bị hút vào. Bởi vì tầng thứ năng lượng của họ là như thế, nó gần giống như có ánh sáng đi ra ngoài mọi lúc. Hoặc năng lượng đi ra và tương tác với người khác trong một phương pháp chữa bệnh. Và không có lỗ để hút. Hoặc không có nghiệp để kết nối. Vì vậy, đó là một điều rất tích cực.

Trong một số ca khác, những người thuộc loại đặc biệt này đã được bảo vệ khỏi việc tích lũy nghiệp bằng cách trang bị các dụng cụ bảo vệ hoặc khiên chắn xung quanh họ. Điều này được báo cáo trong chương khác. Nhưng tiềm thức của Sally đã nói, “Không cần sự bảo vệ, bởi vì nó được dựng trên, bởi mục đích và tầng thứ năng lượng. Và vì không có nghiệp quả nào trước đây. Không có gì để kết nối với nó.”

S: Con gái cô cũng giống như mẹ, chỉ là lúc này càng được hoàn thiện hơn. Cơ thể cô bé thích nghi tốt hơn. Nhờ những người tới đầu tiên đã mang năng lượng đến, không khó để những người mới đến. Những nỗ lực đầu tiên đã không hoạt động — quá khắc nghiệt; quá căng thẳng đối với hình thể con người.

D: Tôi được cho biết tất cả năng lượng của linh hồn một người không thể hợp vào cơ thể nhân loại, nó sẽ phá hủy cơ thể.

S: Đúng vậy. Chồng cô ấy, Tony, đã vào, theo một cách tương tự. Để soi sáng đường mòn.

D: Và anh ta cũng không tích lũy nghiệp. (Vâng) Có phải ngẫu nhiên mà hai người họ gặp nhau không?

S: Không, không phải ngẫu nhiên. Trước khi nhập thế, họ đã dự định sẽ đến cùng nhau trong cùng một khu vực. Họ là hai loại năng lượng tương tự nhau. Không giống y nhau, nhưng rất tương tự. Sally là một thử nghiệm. Lượng năng lượng trong cơ thể cô ấy, bình thường sẽ nhiều như trong hai cơ thể riêng biệt. Và một phần của vấn đề là lượng năng lượng, cũng như tầng thứ rung động. Lần trước nó thất bại. Chúng tôi không có thời gian và sự tinh chỉnh của cơ thể và linh hồn tiến vào cùng số lượng năng lượng chính xác vào đúng thời điểm. Nó rất mang tính kỹ thuật.

D: Nhưng thân thể cô ấy phải có lượng năng lượng mà thông thường là ở trong hai cơ thể?

S: Vâng. Đây là thử nghiệm. Nó rất quan trọng và đã hoàn thành rất nhiều. Điều đó rất có lợi. Cô ấy không phải là người duy nhất làm điều này. Giống như chồng cô. Anh ấy là một trong những người đã đến. Nó hơi khác, nhưng rất gần với nhau. Có những người khác. Và cô ấy cũng đã giúp họ — khi cô ấy ở ngoài cơ thể. Cô ấy đã giúp họ điều chỉnh và vào nhập thể. Cô ấy đã giúp một vài người làm việc này, nhưng phần mà cô ấy không hiểu là từ lúc đó, cũng có nhiều năng lượng hơn tiến vào cô ấy. Bạn đã từng nghe nói về những walk-in — một linh hồn rời đi và một linh hồn khác đến. Đây không phải là như thế. Đây không phải là hai linh hồn. Đó chỉ là phần đi vào mà sẽ mang dung tích của hai linh hồn. Gấp đôi số lượng bình thường mà đến và tham gia với cô ấy gần đây. Đó bây giờ được hiện thân với cô ấy.

D: Không có sự trao đổi giữa hai bên.

S: Không, không có trao đổi. Đó là một sự gia nhập, một sự bổ sung. Chúng tôi đã hai lần nói với cô ấy rằng phần mới của cô ấy đang đến. Và bây giờ nó ở đây và được gia nhập.

D: Cô ấy đã biết thời điểm chuyện này xảy ra?

S: Một cách vô thức. Nhưng cô đã biết nó sắp xảy ra và chuẩn bị một cách có ý thức, và đó là sự trợ giúp tuyệt vời. Cô ấy biết cô ấy cảm giác khác biệt bây giờ. Nhưng đã không nhận thức một cách có ý thức rằng có nhiều phần của cô ấy hơn. Và nó đã tham gia. Bây giờ cô ấy sẽ nhận được rất nhiều kiến thức. Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức, mà sẽ được kích hoạt khi cô ấy thích nghi.

D: Vậy khi cuộc đời này kết thúc, cô ấy trở về đó và không phải quay lại đây?

S: Phải. Cô ấy sẽ ở lại cho đến khi công việc của mình kết thúc. Cô ấy sẽ không phải nhập thế nữa. Cô ấy sẽ ở lại cho đến khi sự chuyển đổi hoàn thành.

D: Nơi xuất xứ của cô ấy, có phải đó là cái mà tôi gọi là cõi tinh thần không?

S: Bất cứ cái gì không phải một hình thể thì chính là cõi tinh thần. Có rất rất nhiều nơi. Đây không giống như bạn chết rồi đi đến đó. Đó là trước khi bạn nhập thế, bạn ở đó. Nó chỉ là một cõi giới khác.

D: Một số người cho rằng những tinh thần đó là các thiên thần chưa bao giờ nhập thế.

S: Không phải là một thiên thần. Đó là một linh hồn như bao người khác, chỉ là không nhập thế trong hình thể. Nó không cần, không cảm thấy cần thiết cho đến lúc này. Cô ấy đã ở trong hình thể, chỉ không phải là hình thức cơ thể. Cô ấy ở hình thức tinh thần. Có nhiều tầng thứ khác nhau của... chúng ta không gọi họ là hóa thân, bởi vì nó không phải hình thành thấp hơn như một thân thể trên bất cứ hành tinh nào. Nó là một năng lượng, nó có một thân thể. Nó có một nhân cách, nhưng nó chỉ là năng lượng, và nó ở trong không gian. Đó không phải năng lượng mà chúng ta gọi là năng lượng Nhất Thể, mà là năng lượng Hồ. Đó là một năng lượng cá nhân riêng biệt. Nhưng nó không phải ở trong cơ thể hay trong hình thể vật lý như hình thể nhân loại, hay một thân thể trên bất cứ hành tinh nào.

D: Điều đó có ý nghĩa với tôi. Nhưng bây giờ có càng nhiều người làm nhà trị liệu và nhân viên năng lượng ở đây đã đến với tôi.

S: Theo một lượng lớn biến đổi thời gian. Nó là một sự hạ màn thời đại. Vì vậy, những sinh mệnh kiểu như Sally và Tony đang ở đây để hỗ trợ chuyển đổi này. Tôi sẽ cho bạn biết bạn đang nói chuyện với ai. Đây là phần của Sally mà vừa mới kết nối.

D: Năng lượng mới. (Vâng)

* * *

Một ca kỳ lạ khác vào năm 2004 là một người đàn ông trong ngành y khoa, phiền não chủ yếu là dường như ông ta đang giữ cái mà ông gọi là “sợ hãi và lo lắng” trong khu vực luân xa 3. Cảm giác nó giống như một nút thắt lớn, làm cho ông khó chịu rất nhiều. Ông liên tục bất an và lo sợ điều gì đó có thể xảy ra — dù trong cuộc sống trật tự của ông không có lý do để giải thích “điều gì đó” là gì. Ông muốn biết cảm giác này đến từ đâu, ý nghĩa của nó, và làm thế nào để thoát khỏi nó.

Ông đã vào một trong những tiền kiếp bất thường nhất mà tôi từng điều tra — Ông đang ở trên một hành tinh khác và là một cỗ máy giết người. Trong trạng thái ý thức, ông đã kinh hoàng trước thù hận dữ dội trong giọng nói của mình khi ông la lên rằng mình muốn giết chết tất cả mọi thứ —— Đây cũng là mục đích duy nhất của ông: giết tất cả mọi thứ mà ông ta tiếp xúc; và ông đã làm nó một cách độc đáo. Hành tinh ông và một hành tinh khác đã đánh chiến trong nhiều thế hệ, ông là sản phẩm của kỹ thuật di truyền —— cơ thể ông được thiết kế để chứa một lượng năng lượng to lớn. Ông đã được gửi đến hành tinh đối địch bằng tàu vũ trụ, khi đáp xuống, ông ta tìm kiếm những kẻ thù đã học được cách trốn khỏi các cỗ máy này. Ông ta không sử dụng vũ khí nào khác —— bản thân ông chính là vũ khí. Ông ta là một cỗ máy tự sát; ông ta có thể kích hoạt năng lượng trong cơ thể, và nó sẽ nổ tung với sức mạnh của 10 quả bom hydro. Nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ nhiều dặm xung quanh. Hành tinh ông ấy đã đủ tiến bộ để hiểu về siêu hình học. Khi nổ tung và chết, linh hồn ông sẽ lập tức được đầu thai vào chính xã hội đó. Và quá trình này sẽ bắt đầu lại. Khi đến một giai đoạn phát triển và độ tuổi nhất định, ông sẽ được gửi đi một lần nữa. Đó là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn mà dường như ông bị mắc kẹt bên trong. Ông chưa từng có một gia đình hay sinh hoạt xã hội nào trong cấu trúc hành tinh đó — ông được thiết kế để làm một cỗ máy giết người. Đấy là tổng thể thiết lâp tâm trí của ông: hận thù, giết chóc và hủy diệt. Cuối cùng sau nhiều thế hệ, hai hành tinh nhận ra rằng cách duy nhất để ngừng giết chóc là nâng cao ý thức của họ, và điều này đã bắt đầu xảy ra.

Vào thời điểm đó, cuối cùng ông ta đã có thể thoát ra và được đầu thai trên Trái Đất. Thậm chí sau đó, thiết lập nguyên bản đã quá mạnh đến nỗi ông trải nghiệm rất rất nhiều kiếp sống mà ông giết chóc và sát hại. Lập trình của ông không bị mất đi. Ông nói trên một phương diện nào đó, Trái Đất giống như hành tinh của ông ta, bởi vì ở đây có nhiều giết chóc, chỉ là quy mô không quá lớn. Kiếp sống hiện tại rốt cuộc cũng là một nỗ lực để phá vỡ vòng tuần hoàn. Ông sinh ra trong một gia đình đạp ngã ông, phá vỡ tinh thần đồng thời làm cho ông ta hiền lành và nhẹ nhàng. (Vậy nên, ngay cả những gia đình loại này cũng có một chức năng) Ông nói khi còn bé mình từng ước muốn lớn lên trở thành lính đánh thuê, và sẽ tiếp tục một vòng tuần hoàn tương tự, nhưng thay vào đó ông bước vào ngành y khoa và hiện đang giúp đỡ mọi người. Cảm giác mãnh liệt mà ông cảm thấy trong khu vực luân xa 3 chính là sự kiềm chế hận thù và bạo lực đã từng là một phần nhân cách ông trong suốt quá khứ. Ông sợ điều sẽ xảy ra nếu nó bị buông lỏng, vì vậy ông ta phải luôn trấn áp nó. Ông ấy đã làm tốt công việc này, và với sự giúp đỡ của tiềm thức, có vẻ ông ấy sẽ có thể chiến thắng trận đấu này. Khi thức dậy, ông nói lời giải thích kỳ lạ này là phần mất tích mà ông sẽ không bao giờ có thể tự mình tìm ra. Một trong những lý do ông ở trên Trái Đất vào thời điểm này là bởi vì Trái Đất cũng đang thoát ra khỏi vòng tuần hoàn bạo lực của mình và đang trên đường nâng cao ý thức của nó tiến vào một kỷ nguyên mới.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu người khác có những cảm giác và cảm xúc bị áp chế mà không hợp lẽ với mình, cũng không thể giải thích được bằng quá trình trưởng thành của họ? Có bao nhiêu người trẻ tuổi đang có những cảm xúc tương tự mà bị phóng đại và đánh thức bởi bạo lực trong thế giới và trên truyền hình của chúng ta? Chuyện này mở ra một cách mới để nhìn vào những trường hợp mà các nhà chức trách dường như không có lời giải thích này.

Chương 10
KIẾP SỐNG TRONG THÂN THỂ PHI NHÂN LOẠI

Phiên làm việc này được thực hiện tại Clearwater, Florida, khi tôi có mặt tại Hội Chợ Thế Giới vào tháng 10 năm 2002.

Là nhân loại, chúng ta quen với suy nghĩ (một khi chúng ta chấp nhận khái niệm về luân hồi) rằng chúng ta chỉ trải nghiệm những tiền kiếp làm con người. Niềm tin này rất hạn hẹp, như tôi đã khám phá ra từ nghiên cứu của mình. Cuộc sống dưới bất kỳ hình thức nào cũng có một bài học để dạy chúng ta. Đó là tất cả những gì về cuộc sống ở trên Trái Đất; đến trường học Trái Đất và học những bài học. Bạn không thể lên lớp cho đến khi hoàn thành khóa học của mình ở thời điểm hiện tại.

Tất nhiên, bài học thu được từ việc làm người phức tạp hơn nhiều so với đời sống làm đá hay ngô bắp, nhưng chúng đều sống động và rung động ở những tần số khác nhau.

Trong Legacy From the Stars, tôi đã đưa một người nam trẻ tuổi trở về cuộc đời đầu tiên của mình ở trên Trái Đất, nghĩ rằng đó có thể là người hang động hay thứ gì đó tương tự. Nhưng thay vào đó, anh ta đã đi đến thời kỳ Trái Đất vẫn đang nguội xuống để có thể hỗ trợ sự sống, núi lửa còn đang phun trào dung nham và khói độc vào trong không khí — Đó không phải một môi trường lành mạnh cho sự sống phát triển. Người thanh niên tự thấy mình là một phần của khí quyển, nhiệm vụ của anh cùng nhiều người khác là giúp làm sạch ammonia và các loại khí độc khác; như thế sau khi nguội xuống, Trái Đất sẽ trở nên hiếu khách khi sự sống phát triển trong giai đoạn đầu tiên. Dù không có cái mà chúng ta coi là “thân thể”, nhưng anh ta vẫn sống và nhận thức được nhiệm vụ của mình, anh ta chắc chắn có một cá tính và nhìn sự vật từ quan điểm độc đáo của riêng mình, thậm chí thỉnh thoảng còn rút thời gian “làm việc” ra để vui chơi bằng cách đi vào và ra khỏi dung nham đang chảy để trải nghiệm cảm giác đó.

Tôi đã khám phá và báo cáo trong sách Between Death and Life rằng chúng ta phải trải nghiệm sự sống dưới mọi hình thức trước khi bước vào giai đoạn của nhân loại. Điều này có một mục đích mà tâm trí chúng ta không nhận thấy được — Nó là để cho chúng ta thấy rằng tất cả sự sống là một, và chúng ta đều được kết nối với nhau trên một tầng thứ linh hồn sâu hơn. Chúng ta là những tinh thần đầu tiên, và có nhiều cuộc phiêu lưu khác nhau khi chúng ta tiến lên bậc thang của tất cả tri thức, để trở lại và trở thành một với Tạo Hóa.

Vì vậy tôi không ngạc nhiên khi một thân chủ báo cáo cuộc sống phi nhân loại. Tiềm thức chọn một người mà nó nghĩ họ cần phải thấy điều đó vào thời điểm thích hợp này trong cuộc sống của mình, khi họ đang tìm kiếm câu trả lời.

Một số kiếp sống phi nhân loại đã được báo cáo với tôi là: kiếp sống làm một thân bắp hưởng thụ phơi nắng và lắc lư trong những làn gió nhẹ; kiếp sống làm đá mà thời gian trôi qua chậm chạp đến ngạc nhiên; kiếp sống làm voi ma mút cảm thấy cơ thể sung sướng và nặng nề; kiếp sống làm chim khổng lồ cảm thấy sự bảo vệ của nó dành cho trứng, cũng cảm thấy sự thân thiết với đồng loại; kiếp sống làm khỉ khổng lồ cảm thấy bình an và mãn nguyện với những con khác trong nhóm của mình, chỉ sở hữu những cảm xúc đơn giản nhất, đầu đàn là một con khỉ già mà chúng mong muốn chăm sóc cho mình, khi đương sự chết đi, có rất nhiều sự hỗn loạn trong nhóm, và chúng đã đẩy đẩy cái xác thử làm cho đương sự thức dậy.

Tất cả những đời sống này đều quá đơn giản so với con người, nhưng chúng có những phẩm chất riêng biệt cho thấy chúng là những sinh vật sống và sinh mệnh có tri giác. Có lẽ nếu hiểu được điều này đồng thời nhận ra mình đã từng trải qua những giai đoạn đó, thì chúng ta sẽ quan tâm đến môi trường và hành tinh của mình tốt hơn; nhận ra rằng tất cả chúng ta đều kết nối với nhau trên một tầng thứ linh hồn sâu rộng hơn.

Phiên làm việc với Rick này là ví dụ khác về thân chủ đi vào kiếp sống phi nhân loại bất thường và bất ngờ. Khi ra khỏi đám mây, Rick đã bối rối vì không thể hiểu mình là gì và đang ở đâu. Thông thường, thân chủ xuống từ đám mây rồi thấy mình đứng trên một cái gì đó vững chắc, và những ấn tượng sẽ tiếp tục sau đó. Những người hoài nghi nói rằng thân chủ sẽ tưởng tượng ra một cảnh để làm hài lòng nhà thôi miên. Tuy nhiên, Rick không cảm thấy cái gì bên dưới chân mình sau khi anh chạm đến bề mặt, điều đó chỉ gia thêm sự hỗn loạn của anh ấy. Tôi bảo anh ấy tin tưởng vào những ấn tượng đã đến.

R: Vâng, giống như tôi đang nhìn lên. Đó là một bầu trời xám xịt. (Bối rối) Thẳng trước mắt khi tôi nhìn lên. Và tầm nhìn ngoại vi của tôi là... thật khó để mô tả. Nó thật mờ. Tôi cảm thấy chân mình không phải chống đỡ bất cứ trọng lượng nào.

Tôi hướng dẫn anh ta để những cảm giác trở nên rõ ràng hơn.

D: Nhìn bên phải của bạn và xem những gì ở ngoại vi. (dừng lâu) Nó sẽ bắt đầu trở nên rõ ràng, thay vì bị mờ. (Tạm dừng) Tin tưởng bất kỳ điều gì đến. Ấn tượng đầu tiên.

R: Được rồi, bây giờ có nhiều màu hơn. Nó sáng hơn, như mặt trời mọc. Và có thể như nước.

D: Giống như mặt trời trên mặt nước?

R: Vâng, hay giống... bạn có bao giờ nhìn thấy mặt trời dưới nước chưa?

D: Chưa, nhưng tôi đoán việc đó có thể.

R: Nó giống như... Ồ, tôi cảm thấy như tôi đang ở dưới nước.

Đây là một sự bất ngờ. Tôi không xác định là anh ta đang bơi hay có lẽ chúng tôi đã tiến vào thời khắc cuối cùng của kiếp này và anh ta chết đuối — có nhiều khả năng. Nhưng tôi không bao giờ có thể dự đoán được điều thực sự mà anh ấy trải qua. Đây là lần đầu tiên.

R: Đó là màu tím xanh. Nhìn lên xuyên qua mặt nước, bên phải của tôi cũng giống như mặt trời mọc trên mặt nước, nếu nhìn dưới nước. Hmmm. Chỉ những màu sắc luân chuyển và bập bềnh, giống như sóng nước bóp méo ánh sáng. Và đó là màu vàng, giống như vào buổi sáng, khi những tia sáng này đi vào trong nước. Đó là lý do tại sao không có hình thể. Tôi đang ở trong nước.

D: Đó là lý do bạn cũng không cảm thấy trọng lực. (Vâng) Bạn có nhìn thấy gì ở một hướng khác không?

R: Không, không thực sự. Chỉ tối hơn. Đối diện, bởi vì mặt trời đang lên theo hướng này.

D: Mặt trời nghe có vẻ rất đẹp khi được lọc qua nước. (Vâng) Nước cảm thấy như thế nào trên cơ thể bạn?

R: Hmm. Tự nhiên. Không có sợ hãi, chỉ cảm thấy rất thoải mái.

D: Nhận thức về cơ thể của bạn. Cơ thể của bạn như thế nào?

R: Nó nhẵn. (Anh ấy thấy hài hước) Tôi không biết. Nó giống như một chú cá heo. (Nhẹ nhàng) Làm sao có thể? Nhưng, vâng, đó là những gì tôi nhìn thấy. Tôi thấy cá heo. Giống như tôi đang ở bên ngoài nhìn vào nó, hoặc tôi đang nhìn vào một con khác. Nhưng tôi không ở trên lưng nhìn lên, mà là ở trên bụng nhìn lên. Giống như tôi đang ngủ, kiểu vậy. Chỉ nằm đó trong nước. Di chuyển lên và xuống. Một con mắt có thể nhìn thấy mặt trời, con mắt kia thì có thể nhìn thấy bóng tối. Và tôi cũng có thể nhìn lên trên mà không cần phải quay đầu và chuyển động. Toàn cảnh từ đông sang tây.

Cá heo hoặc sinh vật biển nhìn cảnh như thế nào, và phạm vi tầm nhìn của chúng là gì? Chúng ta có thực sự biết không? Có lẽ chúng có thể nhìn thấy một phạm vi rộng hơn với đôi mắt nằm ở hai bên đầu. Chắc chắn là theo cách đó.

D: Thật thú vị. Bạn nghĩ có con cá heo nào khác ở đó không?

R: Tôi nghĩ vậy. Hoặc tôi đã thấy. Tôi đang di chuyển vào và ra, nhìn quanh. Bởi vì tôi đã ở trong và sau đó tôi di chuyển ra ngoài để xem cơ thể trông như thế nào. Vậy nên, tôi nghĩ đó là cơ thể của tôi. Nó nhẵn. Mềm. (tin chắc) Tôi là một con cá heo. Thật yên bình. Thật đáng ngạc nhiên.

D: Cảm thấy tốt lành khi ở trong nước?

R: Vâng, cảm thấy tự do, không hạn chế. Bạn có mọi thứ bạn cần ngay tại đó.

D: Chỉ là tự do trọn vẹn trong nước. (Vâng) Bạn làm gì với thời gian của mình? Tất nhiên, bây giờ bạn nói bạn đang ngủ.

R: Ngủ. Bây giờ là lúc để làm gì đó nên tôi tỉnh dậy. Chúng tôi chỉ tồn tại... chúng tôi chỉ sống thôi! Không có kế hoạch. Có ăn. Chỉ cần ăn. Nhưng ngay bây giờ có vẻ như... khi chúng tôi trôi nổi và sau đó... thật khó liên hệ. Không có công việc. Không phải làm gì đó. Khác hơn là chỉ cảm giác. Và để cảm nhận — tôi không biết — tốt đẹp, thực sự. Điều này hơi kỳ lạ với tôi bây giờ.

D: Tại sao lại kỳ lạ?

R: Bởi vì tôi không thể đặt nó vào đúng ngữ cảnh. Tôi không thể dán nhãn nó.

D: Chỉ cần cố gắng hết sức. Bạn ăn cái gì?

R: Ồ, cá khác.

D: Bạn có thể hít thở trong nước?

R: Vâng. Không khí. Thật kinh ngạc! (Tạm dừng) Tôi đang nhìn thấy một cái gì đó. Tôi đang nhìn những căn nhà ở... trên bờ.

D: Bạn lúc này đang ở trên mặt nước?

R: Kiểu vậy. Một loại. Từ một bên. Đầu của tôi ở trên mặt nước, tôi có thể nhìn thấy chúng. Chúng giống như các lều lán. Giống như những thứ hoang dã, với mái cỏ. Tôi chỉ tự hỏi đó là ai? Nó là gì?

D: Bạn đã bao giờ nhìn thấy nhân loại chưa? (Chưa) Bạn trước đó có từng nhìn thấy bờ chưa? (Chưa. Chưa.) Hầu hết là ở ngoài biển? (Vâng)

Rõ ràng anh đang trở thành và nhận dạng cá heo nhiều hơn. Câu trả lời của anh ta chậm và đơn giản.

D: Và bây giờ bạn có thể trông thấy ranh giới nơi nước dừng lại? (Vâng)

Tôi đã sắp xếp các câu hỏi nhắm tới một sinh vật rất đơn giản. Tôi nghĩ nó sẽ không hiểu được những điều quá phức tạp. Nó đã chứng minh nó là một sinh mệnh tri giác hoặc cảm giác.

D: Cảm thấy như thế nào về những thứ đó?

R: Tò mò.

D: Biết có một ranh giới trong nước hay gì đó?

R: Vâng. (Anh ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm từ ngữ.) Đó là... tại sao... nó là gì vậy? Nó khác. Tôi cảm thấy như tôi đi đâu đó khác.

Một khoảng lặng dài. Rõ ràng anh ta gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những từ thích hợp trong não của cá heo.

R: (Ngừng lâu khi anh ấy nói vấp) Đó là... chỉ là... tôi không biết. Tôi không hiểu nó. Tôi không hiểu những gì... những gì nó làm ở đây. Cái gì... tại sao tôi ở đây. Và tại sao tôi lại làm nó. Đó là một cái gì đó mới. Và tôi không hiểu nó. Tôi không biết. Tôi hiểu những thứ nơi tôi đã ở. Tôi không hiểu cái này. Tôi không biết nó là gì. Nó khác biệt.

Rõ ràng làm một sinh vật biển, anh không nhìn thấy gì ngoài nước. Bây giờ anh có thể thấy rằng biển có ranh giới, và lều lán là cái mà anh không quen thuộc, vì vậy không có cách nào để mô tả nó.

D: Nhưng bạn nói bạn có cảm giác bạn nên đi đâu đó khác?

R: Vâng, trong một khoảnh khắc ở đó tôi cảm thấy như mình nên được đi.

D: Ý của bạn là gì, đi đâu đó khác?

R: Giống như là ra khỏi. Giống như di chuyển nhanh.

D: Khỏi nơi của những lều lán?

R: Không, ra khỏi... nơi tôi đang ở. Tôi. Tôi là.... (dừng) Ngoài thân thể đó?

D: Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Cảm thấy như thế nào?

R: Tôi bối rối. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy cơ thể đó. Cái... cá heo đó. Và rồi giống như tôi muốn rời khỏi đó. Hoặc muốn đi đâu đó khác. Tôi cảm thấy như tôi đã di chuyển nhanh trong một khắc. Rồi nó dừng lại, bởi vì nó làm tôi giật mình. Nhưng tôi muốn trở lại đó. Tôi thích ở trong cá heo, nhưng tôi không... nó đã quá... (có khó khăn) lộn xộn... quá khác biệt? Tôi không thể liên quan đến nó.

D: Nhưng nếu muốn, bạn có thể đi đâu đó khác. Bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn đi. Chúng ta đang tìm kiếm cái gì đó phù hợp và có ý nghĩa. Vậy hãy di chuyển đến nơi đó. Nói với tôi điều gì đang xảy ra khi bạn di chuyển. Bạn thấy gì khi đi đến đâu đó khác phù hợp và quan trọng để bạn biết về nó?

Rick sau đó thấy mình làm thủ lĩnh một nhóm người trong kiếp sống cổ đại. Anh ta có rất nhiều trách nhiệm và cảm thấy mình đã phản bội họ khi dẫn họ vào một cuộc chiến mà không thể giành chiến thắng —— nó thỏa mãn cái tôi của anh ta hơn là đem lại lợi ích cho người dân. Anh ấy vẫn mang tội lỗi đó vào kiếp sống hiện tại, điều này giải thích cho rất nhiều vấn đề sức khỏe của anh. Đây bao gồm các vấn đề trước kia, vì anh đã chết do rơi xuống vách đá và hấp hối đau đớn trong nhiều ngày vì gãy lưng. Những ký ức vẫn còn trong cơ thể hiện tại của anh như một lời nhắc nhở để không thiếu trách nhiệm trong kiếp sống này.

Sau đó tôi liên lạc với tiềm thức để chúng tôi có thể nêu thắc mắc của anh. Cái chính mà tôi quan tâm là lý do anh ta thấy được cuộc đời làm cá heo hay sinh vật biển.

D: Tại sao bạn cho anh ta thấy cuộc đời đó?

R: Bởi vì đó là ngoài hành tinh. Bởi vì đó là một nơi nào đó mà gốc rễ thực sự của anh ta ở đó. Anh đã được biến đổi theo một cách để trải nghiệm “nhân loại” từ gốc rễ của hóa thân đầu tiên đó.

D: Đó là hóa thân đầu tiên của anh ta trên Trái Đất?

R: Không. Đó là một nơi khác không có nhân loại. Chỉ có sinh mệnh các loại.

D: Những loại sống trong nước?

R: Vâng. Đó là lý do anh ta trải qua thời gian di chuyển nhanh. Vì anh tò mò và tự hỏi sẽ như thế nào ở nơi đó, bờ biển đó. Khung cảnh mà anh đã thấy chính là cây cối và các lều lán. Đó là lý do anh ta không hiểu nó. Đó là khung cảnh về một nơi anh ta chưa từng thấy.

D: Vậy đó không phải một nơi vật lý trong thế giới nước của anh ấy?

R: Đó là một nơi mà anh ta tò mò về nó. Anh ta tò mò muốn biết sẽ như thế nào khi ra khỏi nước. Vì vậy, anh muốn có trải nghiệm đó.

D: Và điều này đã dẫn anh ta đầu thai làm sinh mệnh nhân loại?

R: Sau cùng là vậy. Đây là gốc rễ thật sự của anh ta. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu trên hành trình này đối với anh ta.

D: Trong thế giới nước.

R: Từ thế giới nước.

D: Bạn đã nói rằng anh ta đã được biền đổi?

R: Vâng. Sự biến đổi của anh ta diễn ra qua một loạt các quy trình. Chuyển đổi rung động. Được hỗ trợ bởi những người vẫn đang trợ giúp cho hoạt động tinh thần vô hạn của hành tinh. Thử nghiệm đã được tiến hành trong nhiều thiên niên kỷ. Họ đã chọn và hỏi. Họ đã tìm kiếm gốc và rễ mà có thể được sử dụng và sửa đổi cho trải nghiệm nhân loại.

D: Nhưng linh hồn, tinh thần không thể chỉ đến và vào cơ thể nhân loại thôi sao?

R: Nó phải được sửa đổi. Có sự không tương hợp giữa linh hồn, năng lượng, bản chất của sinh vật dưới nước đó. Trước khi đến với trải nghiệm nhân loại, những sửa đổi này là cần thiết để sinh vật hiểu đúng về cảm xúc, hoặc bản năng — cái đã được lập trình vào trong con người.

D: Tôi hiểu. Vậy là quá khó khăn — hoặc không thể — để anh ta trực tiếp từ sinh vật dưới nước thành một sinh mệnh con người.

R: Đúng vậy.

Đây cũng tương tự như Estelle đến từ loài bò sát và có sự biến đổi cơ thể con người của mình để thích ứng với các loại năng lượng khác nhau.

D: Sau đó anh khởi đầu một loạt kiếp sống trên Trái Đất. (Vâng) Và đó là lý do bạn cho anh ta thấy cá heo ngay từ đầu. (Vâng) Cả cuộc đời anh ta đã tự hỏi tại sao bản thân lại quan tâm đến UFO và ET. Đây có phải là lý do không? (Vâng) Mặc dù tôi nghĩ anh ấy hình dung nó đa sắc thái như phim điện ảnh. (cười thầm) Vậy là khác, phải không?

R: Tương tự, nhưng khác. Có những chương trình được thiết lập trên khắp vũ trụ. Tất cả các loại vật liệu. Hãy nói là, tất cả các nguồn được xem xét cho trải nghiệm này. Điều đó xảy ra với nguồn cơ bản của anh ấy — các sinh vật của thế giới nước. Có những người khác cũng từ các nhóm khác nhau, tất cả cùng ở trong này.

D: Vậy nên, nó không nhất thiết giống như anh ta suy nghĩ — tàu vũ trụ các loại. Mà có thể có nhiều loại khác nhau?

R: Vâng. Nhưng những người này chắc chắn tham gia vào việc vận chuyển. Việc sửa đổi và thử nghiệm.

D: Sự điều chỉnh của cơ thể.

R: Trong hàng ngàn năm.

D: Vậy nên, họ đã có thể giúp điều chỉnh cho những người muốn tiến vào cơ thể nhân loại.

R: Họ là cần thiết. Mục đích ban đầu là để trải nghiệm. Ý định ban đầu đã được những người khác cấp cho và tạo điều kiện. Trong phạm vi mà anh ta đã được an trí ở đây.

D: Tôi hiểu. Từ khi ở trong cơ thể nhân loại Rick này, anh ta có liên hệ gì với họ không?

R: Phi vật lý. Trong giấc mơ của mình. Trong trạng thái phi vật lý của mình. Khi hành thiền, khi anh ngủ.

D: Anh ấy đã ra khỏi cơ thể?

R: Vâng. Khi anh ấy cảm thấy rất lạnh hoặc rất nóng. Đó là sự chuyển dời.

D: Ý bạn là khi anh ta ra khỏi cơ thể?

R: Vâng. Hoặc khi anh ta nhập vào. Khi nhập vào cơ thể vật lý của mình, anh ta trở nên nóng. Khi ra ngoài, rời khỏi vào thân thể ánh sáng của mình, anh trở nên mát mẻ.

D: Và anh ta không nhớ điều này.

R: Anh ấy trở nên ý thức nhiều hơn về sự bất thường của những giấc mơ bình thường của mình. Anh ta đang thử nghiệm những gì có thể được gọi là “xem từ xa”. Nó đến vào một thời điểm nhất định khi anh ấy đang tĩnh lặng. Nó không xảy ra thường xuyên, nhưng anh ta biết. Anh ta nên luyện tập thường xuyên hơn. Anh ta sẽ có thể nhìn thấy sự kiện rõ ràng, cả trong quá khứ, hiện tại, và tương lai tiềm năng. Khả năng này sẽ quan trọng không chỉ đối với anh ta mà còn những người muốn sự bảo vệ.

* * *

Đây cũng tương tự một ca khác của tôi vài tháng trước khi làm việc với Rick. Một phụ nữ đến gặp tôi khi tôi đang ở Memphis. Cô ấy quá ốm — giống như bộ xương biết đi. Cô ấy nói với tôi mình gần như đã chết ba lần. Các bác sĩ nói có gì đó không đúng với mọi cơ quan trong cơ thể cô, họ ngạc nhiên rằng cô vẫn còn sống. Tất nhiên, cô ấy đã có nhiều đau đớn và khó chịu, cũng rất không hài lòng với cuộc sống của mình. Cô rất muốn câu trả lời, nhưng khi chúng đến, đó lại là điều cô ấy chưa từng mong đợi. Cô hồi quy đến một kiếp sống vô tư, tuyệt vời khi làm một sinh vật biển tương tự cá heo. Cô rất thích cuộc sống của mình — bơi trong môi trường hoàn toàn tự do mà không gặp rắc rối. Sau đó, đã đến thời gian cô ấy rời cuộc đời đó — Dù một người có hạnh phúc đến đâu trong một cuộc đời nào đó, thì chung quy những bài học đã được học và không còn thu hoạch được gì bằng cách ở lại đó nũa. Đã đến lúc tinh thần chuyển sang những bài học sâu sắc và phức tạp hơn — tinh thần phải tiến lên. Vì vậy, cô đã được làm cho rời đi và bắt đầu hóa thân nhân loại của mình. Cô ghét bị buộc vào cơ thể nhân loại với những hạn chế của nó. Cô mong muốn sự tự do của nước, nhưng nó thì không phải. Vì vậy, trong sự chán nản tuyệt vọng của mình, cô đã cố gắng hủy diệt cơ thể hiện tại để có thể thoát ra khỏi nó. Điều này dĩ nhiên là cô không biết trên tầng thứ ý thức, nhưng đó là nguyên do của nhiều vấn đề sức khỏe. Nhưng cô ấy không được phép thoát ra theo cách này. Cô ấy chỉ đang làm cho bản thân khổ sở bằng cách không thích ứng cơ thể của mình. Có nhiều liệu pháp để khiến cô ấy nhìn thấy nguyên nhân của bệnh tật.

Một lời giải thích kỳ lạ, nhưng nó cho thấy sự quyến luyến mà một người có thể có đối với một cuộc sống tự do thoải mái, không phức tạp.

Khi tôi gặp lại cô ấy một năm sau đó, cô ấy dường như đã tăng cân và không có nhiều vấn đề sức khỏe. Cuối cùng, cô đã thực hiện điều chỉnh bằng quyết định ở lại thế giới này cho đến khi học xong bài học. Nói đến cùng, nếu bạn thoát ra quá sớm vì bất cứ lý do gì, thì bạn phải quay lại để hoàn thành bài học. Bạn không bao giờ dễ dàng thoát được khỏi nó.

Cũng có một ca được báo cáo trong Vũ Trụ Xoắn 1 về một thanh niên trẻ tuổi đến từ Úc, người đã trải qua những thời gian vô tận làm một tinh thần tự do trôi nổi trên một hành tinh xinh đẹp. Anh ta không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm gì, chỉ là một cuộc sống vô tư của sự hưởng thụ thuần khiết. Anh nhiều lần được đưa cho cơ hội rời đi và tiến triển trong một hình thức khác, nhưng anh tận hưởng chính mình và không muốn đi. Vì vậy, số phận (hoặc sức mạnh hay bất cứ ai chịu trách nhiệm cho những thứ này) cuối cùng đã nhúng tay vào đưa ra quyết định thay cho anh ấy. Anh ấy bị hút khỏi hành tinh đó như một chiếc máy hút bụi hút miếng khăn giấy — Đó là cách anh mô tả nó. Và anh ta rất không tình nguyện được an trí vào trong cơ thể vật lý. Vào đầu phiên lúc vừa nhìn thấy hành tinh xinh đẹp của mình, anh ta trở nên rất xúc động. Anh ấy khóc và gọi đó là “nhà” mình, mọi ký ức về việc sống ở đó trong an lạc và hòa hợp trọn vẹn tràn vào. Anh lập tức nhận ra hành tinh này, cũng cảm nhận được bi thương trong lòng khi bị bắt rời đi. Bởi vậy, thật có khả năng mang theo ký ức về một nơi hoàn toàn hạnh phúc sẽ khiến sâu trong lòng chúng ta cảm thấy loáng thoáng đau xót. Cho dù đó là một tinh thần tự do trong một thế giới tươi đẹp, hay một sinh vật biển không bị giới hạn trong thế giới nước.

Chương 11
NGƯỜI LẠ VỚI TRÁI ĐẤT

Tôi tiếp tục tìm thấy những linh hồn đặc biệt này — những người không có gốc Trái Đất, theo những cách kỳ quái nhất. Thực tế là họ khác biệt và đang ở đây cho một sứ mệnh đặc biệt mà không bao giờ rõ ràng trên phiên làm việc đầu tiên của chúng tôi. Họ xuất hiện một cách vật lý giống như bất kỳ ai khác. Phần lớn thời gian ý thức họ không nhận thấy rằng họ là khác biệt, mặc dù họ thường cảm thấy lạc lõng. Những phẩm chất độc đáo của họ chỉ được tiềm thức tiết lộ, và chỉ khi nó nghĩ đương sự đã sẵn sàng để biết những thông tin này. Cũng như tôi, nó có tính bảo vệ và nhận thức rõ rằng một số thông tin có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn là những điều tốt. Nhưng dường như khi người đó đã sẵn sàng để biết những điều này, họ bằng cách nào đó tìm đến với tôi, và những bí mật được tiết lộ.

Aaron là một kỹ sư làm việc cho NASA liên quan đến các dự án không gian. Tôi không muốn tiết lộ địa điểm nơi anh ta làm việc vì lý do bảo mật. Anh lái xe nhiều giờ để đến phiên làm việc này, cũng mang bạn gái theo và cô ấy muốn ngồi xem. Khi tôi nói với cô ấy rằng không ai được phép ngồi xem bất kỳ buổi trị liệu nào của tôi. Cô ấy khăng khăng nói rằng Aaron luôn nói với mình mọi thứ. Tôi nhấn mạnh rằng tôi sẽ không thay đổi thông lệ của mình, cô ấy miễn cưỡng trở lại nhà trọ. Sau khi cô ấy rời đi, Aaron nói anh ấy vui vì tôi không để cô ấy ở lại. Anh ấy không muốn cô ấy ở đó, nhưng cô ấy rất có khả năng thuyết phục. Cô ấy đi, anh đã có thể thư giãn và chúng tôi có thể làm phỏng vấn. Phiên làm việc này được tiến hành tại một nhà trọ ở Eureka Springs, Arkansas, vào tháng 2 năm 2002 trong lúc tôi dành ra một tuần làm các phiên cho người dân địa phương: Arkansas, Missouri, Oklahoma và Kansas. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự kiện này trên trang web của tôi, Aaron đã đi một quãng đường dài, bởi vì anh cực kỳ sốt ruột muốn làm hồi quy.

Sau khi chúng tôi bắt đầu phiên, Aaron ra khỏi đám mây. Điều đầu tiên anh ta nhìn thấy là một ngôi làng nhỏ với mái rơm nằm giữa những ngọn đồi xanh. Anh thấy mình là một thanh niên ở độ tuổi 20, tóc đen có râu, mặc quần áo rộng. Đây giống như mở đầu một ca hồi quy tiền kiếp bình thường, trong đó thân chủ có một cuộc sống nông thôn đơn giản chẳng hạn như làm nông dân, nhưng rất nhanh lại hiện rõ ràng một sự khác biệt. Anh ta ở trên đồi nhìn xuống ngôi làng và lo lắng vì mình đang trốn chạy. “Tôi cảm thấy sốt ruột về điều gì đó. Giống như cái gì đó sẽ xảy ra trong làng. Tôi nghĩ có một nhóm, hoặc một số quân nhân đến tìm tôi.” Đây không phải là những dân làng bản xứ. Họ dường như là chính quyền địa phương hoặc quân lính. Anh cảm thấy e ngại, “Họ đang tìm kiếm tôi vì một lý do nào đó. Và đó là nguyên do tôi chạy lên đây. Tôi không muốn ở trong làng. Sợ họ sẽ bắt tôi hay gì đó.” Anh ấy không phải là người bản xứ, mà ở với một gia đình tại đó.

D: Tại sao bạn nghĩ họ đang tìm kiếm bạn?

A: (Chậm) Bởi vì theo một cách nào đó, tôi khác biệt. Tôi đang sử dụng vài thứ như thần giao cách cảm, hoặc vài khả năng tâm linh mà tôi bẩm sinh có. Tôi có thể di chuyển vật thể chỉ bằng tâm trí mình, làm cho vật thể xuyên qua những thứ thể rắn khác — tôi có thể điều khiển các thứ theo cách này. Chỉ một ít người biết về điều đó.

Và nó gây ra vấn đề. Nó đang thu hút sự chú ý. Họ nghĩ tôi là một sinh mệnh khác loại, hoặc một loài ma quỷ. Tôi cố gắng để không gây chú ý.

D: Tôi có thể hiểu tại sao điều này khiến một số người sợ hãi. Quân lính đã nhận được tin như thế nào?

A: Tôi nghĩ có người đã ghé thăm làng, một số dân làng nói với người đó về tôi. Họ nghĩ đó không phải là bí mật cần giữ kín. Họ đã quen thấy tôi làm những điều này. Tôi sợ những người kia sẽ giết tôi hay gì đó.

Anh cảm thấy phải chạy đi vì sự an toàn của mình, mặc dù anh không biết sẽ đến đâu. “Tôi đã từng rời khỏi vài nơi khác.”

D: Tại sao bạn phải rời khỏi những nơi khác?

A: Cùng một lý do. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra. Tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ có một nơi để trú ngụ. Cảm thấy một mình, sợ hãi. (Thở dài)

D: Bạn làm thế nào học cách làm điều đó?

A: Tôi nghĩ tôi đến từ một hệ sao khác hay một nơi khác. Bằng cách nào đó tôi biết điều này. Tôi có những khả năng này. Đó là bẩm sinh.

Đây chắc chắn không phải một ca hồi quy tiền kiếp thông thường. Tôi tự hỏi anh ta là trưởng thành ở một hệ sao khác rồi trực tiếp đến, hay tiến vào cơ thể như một đứa trẻ và lớn lên trên Trái Đất. Đây cũng tương tự những người tôi đã làm việc cùng — những người tiến vào cơ thể như một tinh thần trong kiếp sống hiện tại của họ, sau đó phát hiện ra họ là “Star Children” (Đứa Trẻ Tinh Tú).

A: Tôi sinh ra ở đây, nhưng biết mình không phải xuất xứ từ đây.

D: Bạn có nhớ cái nơi mà bạn đã đến từ đó không?

A: Ý bạn là những nơi khác mà tôi từng sống?

D: À, bạn đã nói về chuyện đến từ một hệ sao khác.

A: Tôi nghĩ tôi sẽ về thăm lại nơi đó, vào ban đêm hay những lúc khác — đó là cách tôi biết tôi là ai.

D: Bạn có thử giữ bí mật của mình để mọi người không biết không?

A: Vâng, tôi đã thử, rồi có một chuyện bất thường sẽ xảy ra, rồi một chuyện khác nữa. Và bằng cách nào đó họ cảm thấy rằng tôi là người chịu trách nhiệm.

D: Bạn làm gì để sống khi ở trong những ngôi làng này?

A: Tôi biết cách làm ra các thứ thủy tinh. Giống như thổi thủy tinh, tôi có thể vận dụng vài khả năng của mình để thao tác thủy tinh theo những cách mà bạn bình thường không thể làm được.

Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, khả năng bất thường cũng sẽ cảnh báo anh ta. Đó là lý do anh ta trốn đến ngọn đồi phía trên ngôi làng. Anh ta linh cảm rằng sẽ có chuyện không tốt. Những người lính không thể tìm thấy anh ta, anh ta đã nhìn thấy họ rời đi.

Hiện tại anh ấy đang quyết định xem phải làm gì, vì anh ấy biết trong làng không còn an toàn nữa. “Tôi phải tìm một nơi khác để sống. Có lẽ sẽ tìm thấy một số người — nếu họ không giống tôi — thì ít nhất là cởi mở hơn, và có nhiều tính bảo vệ hơn một chút.”

Vì anh ta tạm thời lẩn tránh những người đuổi theo mình, tôi đã đưa anh ta tới một ngày quan trọng và hỏi anh nhìn thấy gì.

A: Tôi đang ở quảng trường, tôi được trao thưởng vì công lao phục vụ cộng đồng. Tôi tìm ra vài chỗ mà họ có thể lấy nước, cũng có một số loại khoáng vật khác. Tôi đang nhìn thấy một hang động, họ có thể dùng khoáng vật cho những việc khác nhau. Và tôi hạnh phúc. Tôi già hơn bây giờ. Càng thực sự chỉ huy mọi thứ hơn.

D: Khả năng của bạn thì?

A: Những khả năng vẫn còn và cũng có thể ứng phó với người dân hiệu quả hơn. Cũng không quá sợ hãi.

Với khả năng tâm linh của mình, anh đã khám phá ra những thứ phục vụ cộng đồng. Rõ ràng anh đã học cách kiểm soát và sử dụng chúng mà không gây ra sự chú ý không mong muốn, dễ thấy những người này hiểu biết nhiều hơn, và anh ta không phải tiếp tục chuyển chỗ.

D: Bạn có nghĩ phần lớn trong đó chỉ là học cách kiểm soát những khả năng?

A: Vâng, chỉ cần tập trung hơn, phải tập trung nhiều hơn vào năng lượng. Bây giờ tôi đang ở một khu vực khác, cảm thấy như đó là một nền văn minh cao cấp hơn. Không hẳn là quá nguyên thủy. Tôi bây giờ có một cộng đồng để ở cùng mà có thể cảm thấy mình là một phần của nó.

D: Bạn nói bạn cảm thấy bạn đã trở lại nơi xuất xứ của mình vào ban đêm (hệ sao khác). Bạn vẫn cảm thấy bạn làm điều đó?

A: Không, tôi nghĩ tôi làm điều đó một cách trực tiếp hơn. Tôi để dành một thời gian để rút lui, sau đó tôi trở lại đó một cách tinh thần.

D: Tôi nghĩ có lẽ bạn không cần phải trở lại nữa.

A: Bây giờ càng giống như trao đổi thông tin, giải thích với những người ở đó trải nghiệm cuộc sống của tôi ở đây như thế nào. Đây giống như một nhiệm vụ huấn luyện. Một nền tảng huấn luyện. Điều này dạy tôi học cách làm những chuyện đó và tương tác với con người ở đây.

D: Ý bạn là Trái Đất giống như một nhiệm vụ huấn luyện?

A: Không. Giống như cuộc đời này là đang chuẩn bị cho một thời điểm tương lai khi cần có nhiều thứ như vậy. Nó sẽ là bản năng thứ nhì hơn, và hiểu rõ hơn cách mọi người phản ứng với những thứ khác biệt này.

Tôi đưa anh ta tới một ngày quan trọng khác, và Aaron làm tôi ngạc nhiên.

A: Tôi đang gặp những sinh mệnh từ hành tinh xuất xứ của tôi.

D: Trong vật lý?

A: Tôi nghĩ rằng đó là trong vật lý.

D: Bạn có thể trở về đó không?

A: Không, tôi nghĩ họ thực sự đã đến nơi tôi đang ở. Trong một loại phương tiện — Ít nhất đó là hình ảnh tôi đang nhìn thấy. Đây chỉ là một chuyến thăm, giống như một phần thưởng cho công việc tốt, thay vì chỉ trở lại một cách tinh thần. Vậy nên, bây giờ nó là một sự hiện diện vật lý, giống như gặp gỡ bạn bè cũ. Bạn biết đấy, chỉ là ôm họ.

D: Sau đó cơ thể không chết. Đó có phải ý bạn không?

Đây là loại chuyện thường xảy ra sau cái chết, trở về “nhà”.

A: Chưa hết kiếp này, không. Mặc dù tôi khá già. Đó là một cảm giác tốt. Tôi sẽ quay lại với họ.

D: Họ nói với bạn chuyện bạn sẽ làm bây giờ?

A: Về cơ bản tôi sẽ giải phóng cơ thể nhân loại này và trở lại với họ. Nền văn minh chúng tôi không tồn tại trong mật độ vật lý này. Nó khác. Tần số rung động cao hơn một chút. Nhưng khi đến Trái Đất, chúng tôi có một hình thể vật lý như mỗi người đang có mặt trên Trái Đất này. Là như vậy, ngoại trừ việc chúng tôi có nhiều kiến thức về nó. Và chúng tôi chỉ làm việc với quy trình đó trực tiếp một chút, đó là tất cả.

D: Vậy khi trở lại đó, cơ thể vật lý của bạn không thể tồn tại ở đó. Đó có phải là ý bạn không?

A: Vâng, về cơ bản. Nó chỉ tan rã, hoặc nó sẽ phân giải, cho nên đúng.

D: Bởi vì bạn không cần nó nữa. (Vâng) Bạn cảm thấy thế nào về việc trở lại?

A: Thực sự tốt. Đó là nhà. (Thở mạnh) Ở trên Trái Đất rất khó nhằn, và không dễ làm. Nó giống như một nhiệm vụ thực sự khó nhằn. Và khi nó kết thúc, bạn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Tôi biết tôi có thể sẽ trở lại Trái Đất trong thời gian tương lai, nhưng hiện giờ đã là thời gian nghỉ ngơi. Để bắt kịp với những điều xảy ra.

D: Đó là lần đầu tiên bạn đến Trái Đất trong cơ thể Trái Đất?

A: Tôi không biết. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên từ nhà. Từ nơi này. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên. Dủ tôi không biết.

D: Nơi đó có phải là vật lý không? Một hành tinh vật lý?

Tôi luôn cố gắng xác định chúng ta là đang nói về cảnh giới tinh thần nơi bạn đến giữa các kiếp sống vật lý, hay một nơi vật lý thực tế khác.

A: Vâng, nó có khía cạnh vật lý với tôi, giống như Trái Đất với bạn và những người khác.

D: Trừ việc bạn không cần cơ thể này.

A: Chúng tôi có một hình thể. Chỉ là nó rung với một tốc độ khác. Nó giống như ở trên Trái Đất, nhưng mặt khác trao đổi năng lượng với môi trường là khác nhau. Bạn là một phần của nó. Bạn cảm thấy là một phần của mọi thứ, và bạn có thể cảm nhận sự vật một cách trực tiếp hơn.

D: Hình thể của bạn trông như thế nào?

A: Chúng tôi khá cao và mảnh. Dài — bạn có thể nói — chi hoặc cánh tay. Chúng tôi trông khá gầy với góc nhìn của Trái Đất. Và tôi đoán bạn sẽ nói chúng tôi có một chút... thật sự giống châu chấu.

D: Thon dong dỏng?

A: Chúng tôi giống như thon dong dỏng, vâng. Hành tinh chúng tôi có rất nhiều màu đỏ, vì vậy chúng tôi cũng có xu hướng màu đỏ.

D: Vậy khi bạn quyết định, bạn có thể đi đến một nơi khác? Hay bạn đã được gửi đi?

A: Chúng tôi có thể thăm viếng, như các sứ mệnh, để đi đến những nơi nhất định. Nhưng điều đó luôn luôn liên quan đến việc năng lượng đổi xuống. Và có những giao ước nhất định mà chúng tôi phải tuân theo, cái được thiết lập bởi nhóm quản trị — không phải là cai trị, mà là những sinh mệnh đang quan sát các khu vực khác nhau. Vì vậy, nó không phải là nơi bạn có thể chỉ cần cất cánh và đến bất kỳ chỗ nào bạn muốn đi.

D: Có những quy tắc và quy định nhất định. (Vâng) Họ phải cho bạn biết nơi đi đến?

A: Vâng, nếu chúng tôi quan tâm đến một khu vực cụ thể, hoặc chúng tôi có nhiệm vụ để thực hiện, chúng tôi có thể thiết lập hoặc yêu cầu, hoặc có thể lên kế hoạch ghé thăm; sau đó nếu nó tương thích với các ràng buộc khác mà chúng tôi có thể theo trọn, chúng tôi liền có dự án đang làm việc cùng này trên hành tinh Trái Đất. Đó là một dự án dài hạn mà chúng tôi thực sự được yêu cầu để giúp tham gia.

D: Bạn nói trước đó về việc làm cho những khả năng trở nên lan rộng hơn. Là một phần của dự án, hay là một cái gì đó khác với nó?

A: Đó là một phần của nó; để cho phép sinh mệnh dưới hình thức nhân loại bắt đầu sử dụng một số trong những khả năng này theo cách mà sẽ giúp nhân loại chuyển tiếp sang trạng thái hoạt động cao hơn. Để vượt qua giai đoạn khủng hoảng mà vẫn có xu hướng muốn ngăn chặn tiến trình trên xảy ra — ngăn chặn những cá nhân này, hoặc bằng cách nào đó hạn chế sự di chuyển của những cá nhân này, hoặc xem họ như là một mối đe dọa.

D: Người trên Trái Đất không thể tự phát triển tiến trình đó mà không có sự giúp đỡ của các bạn?

A: Chúng tôi được coi là cố vấn hoặc người hướng dẫn.

D: Tôi nghĩ về giáo viên, bạn sẽ họ cho thấy.

A: Vâng. Giống như một cầu thủ bóng đá, hay cái gì đó tương tự — mọi người nhìn thấy và ngưỡng mộ họ, hiểu họ có thể làm gì. Đó có tính ví dụ hơn.

D: Nghe có vẻ như đây là một dự án lâu dài đang diễn ra, nếu bạn đến Trái Đất vào các khoảng thời gian khác nhau.

A: Vâng, mọi thứ đều có thời gian và địa điểm của nó, chúng tôi chỉ làm việc trên một khía cạnh của sự việc.

D: Rõ ràng nhóm của bạn có kiên nhẫn, ở lại với dự án.

A: Trái Đất không phải dự án duy nhất của họ. Có những người khác tập trung vào những loại sự vật khác nhau. Chúng tôi cũng đang làm việc với các nền văn minh khác, do đó việc phụng sự này là một phần của quá trình tiến hóa của chúng tôi, hoặc cách chúng tôi tiến hành công việc này.

D: Bạn nói trước đó nó đã là một thời kỳ khủng hoảng trên Trái Đất. Ý bạn là gì?

A: Có những lực lượng muốn cầm giữ những phát triển quan trọng trong khu vực này. Họ sợ mất đi sự kiểm soát của mình — điều này làm cho sự việc trở nên khó khăn, giống như trải nghiệm tôi đã có trên Trái Đất trước đó. Đó là vấn đề học cách làm việc này mà không thu hút quá nhiều sự chú ý, hoặc quá nhiều tầm mắt. Như vậy cuối cùng bạn sẽ đạt đến ngưỡng mà nó sẽ chỉ xảy ra, và không có gì để được thực hiện về nó.

D: Nếu đó là giai đoạn khủng hoảng, thì nó có thể đi theo cả hai hướng.

A: Tôi nghĩ đó là lý do những người khác được gửi đến để giúp đỡ, vâng. Có một mối quan tâm rằng... không phải là nó sẽ ngừng nó hoàn toàn. Đó chỉ là một câu hỏi về thời gian và giai đoạn. Nó sẽ xảy ra, nhưng nó có thể đã xảy ra sau khi nền văn minh đã bị phá hủy và mất, và bắt đầu lại một lần nữa.

D: Điều đó sẽ khó khăn hơn, phải không?

A: Vâng. Bạn mất trớn, và nó có những tác động ở nơi khác. Bất cứ điều gì xảy ra ở đây đều ảnh hưởng đến những thứ ở nơi khác. Vì vậy, nó được mọi người quan tâm để xem lộ trình thành công.

D: Có vẻ như bạn là một loài cao cấp hơn những loài trên Trái Đất.

A: Chúng tôi đã đạt được nhiều thành công, nhưng có những thách thức và phương hướng theo đuổi riêng của mình.

D: Vậy bạn chưa ở trạng thái hoàn hảo. (Vâng) Nhưng nếu bạn có thể trở lại và giúp họ, bạn có vẻ cao cấp hơn những người trên Trái Đất.

A: Vâng, chúng tôi, vâng.

D: Khi trở lại để giúp họ, bạn có luôn sinh ra trong cơ thể trẻ sơ sinh không?

A: Thông thường. Mặc dù đôi khi chúng tôi có thể kết hợp tần số của mình với người sẵn sàng — người đã có ở đây dưới hình thể nhân loại. Đôi khi có thể có một kết nối được đồng ý. Vì vậy chúng tôi làm việc thông qua họ, hoặc có thể làm việc với họ, tư vấn hoặc chỉ dẫn họ. Đó là cách để hoàn thành một số điều mà không phải trải qua quá trình sinh nở.

D: Trên hành tinh của bạn, cơ thể có chết không?

A: Nó cũng trải qua quá trình chuyển đổi. Và cần — tôi muốn nói — hàng ngàn năm của bạn để điều này xảy ra. Nhưng nó xảy ra với nhiều khái niệm rải rác, theo nghĩa chúng tôi biết rằng có một phần cao hơn đối với bản thân chúng tôi. Chúng tôi biết nhiều hơn về điều đó. Và nó gần như là một sự kiện được lên kế hoạch mà bạn biết nó sẽ xảy ra.

D: Vậy là bạn không bất hoại hay bất diệt. Cơ thể cuối cùng phải chết.

A: Không thực sự. Chúng tôi không xem nó như vậy. Chúng tôi xem nó như một khoảng thời gian tái tạo mà chúng tôi đi đến cái tôi cao hơn, với năng lượng cao hơn và được phục hưng, hồi phục. Và sau đó chúng tôi trở lại tiếp nhận lại một hình thể.

D: Bất cứ hình thể gì bạn muốn. (Vâng) Điều đó khá thú vị. Vậy sau đó bạn đã có những kiếp sống ở nhiều nơi khác nhau.

A: Vâng. Đó là điều tôi thích. Tôi thích trải qua những trải nghiệm khác nhau trong các nền văn minh khác nhau.

D: Mặc dù có vẻ như khi bạn đến Trái Đất, nó còn hạn chế hơn nữa.

A: Vâng, ở đây không vui lắm. Theo quan điểm rộng hơn thì điều đó thật thú vị, nhưng khi bạn ở đây, vâng, một số điều không tốt lắm.

D: Nhưng ít nhất cũng không phải là nhàm chán. Bạn có thể thử những thứ khác nhau.

Tôi cảm thấy mình đã học được tất cả những gì có thể từ thực thể lạ thường này, vì vậy tôi yêu cầu nó rời đi và mang nhân cách đầy đủ của Aaron về để liên lạc với tiềm thức của anh ta. Aaron hít một hơi thật sâu khi sự chuyển giao xảy ra. Tôi hỏi tiềm thức tại sao nó chọn cuộc đời này để Aaron nhìn thấy.

A: Đây là một phần lý do anh ấy ở đây vào lúc này. Đó là về kỹ năng và các khía cạnh của bản thân mà anh ta không được phép biểu hiện, tồn tại ở đây trong cuộc đời này. Điều này đã không nổi lên. Anh ấy đang kiềm chế, sợ hãi, giống như nỗi sợ trong phần đầu của kiếp sống đầu tiên. Vì vậy, anh ta cần buông bỏ nỗi sợ đó, và đạt đến mức anh ta trải qua cảm giác khi nhận được giải thưởng trong cuộc đời đó. Cảm giác đó thay cho cái kia. Anh ấy nhận thấy những điều đã xảy ra, anh ấy sợ những điều này sẽ thu hút sự chú ý tới anh ấy như một người ngoài, gây ra và phát triển một tình huống nguy hiểm mà anh ta bị xem như kẻ ngoại lai hay gì đó khác.

D: Nhưng có lẽ sẽ không xảy ra bây giờ, phải không?

A: Vâng. Đây là một nỗi sợ mà hiện giờ anh ta có thể bỏ đi. Anh ta không được phép để kết nối này ở trên bề mặt.

D: Nghe có vẻ như anh ta không phải là người Trái Đất. Có đúng không?

A: Đây là dưới sự ngụy trang, vâng.

D: Anh ta thực sự là đến từ nơi khác. (Vâng) Và anh ấy thường xuyên tới Trái Đất?

A: Vâng. Anh ấy đã làm cả hai cách — được sinh ra và kết hợp. Cả hai loại. Anh ấy luôn luôn làm việc này. Nhưng vâng, anh ấy không giống những người khác, mặc dù anh ấy có một mối ràng buộc với một nơi là nhà khác.

D: Cách tôi hiểu điều đó, bất cứ khi nào người ta có nhiều đời sống trên Trái Đất này, họ tạo ra nghiệp lực mà yêu cầu họ phải tiếp tục trở lại đây hết lần này đến lần khác. Họ ít nhiều bị ràng buộc ở đây trong một thời gian cho đến khi nó được hoàn trả.

A: Anh ta làm việc với các khuôn mẫu nghiệp quả thích hợp, như là những cái được cho phép về mặt một sinh mệnh nhân loại; một kinh nghiệm nhân loại để bộc lộ hoặc tháo gỡ. Nhưng số phận anh ta không bị ràng buộc bởi những cái đó. Anh ta góp phần với sự vô thức nhân loại tập thể. Và trong ý nghĩa đó, có những khuôn mẫu nghiệp quả được tạo ra và giải thể, nhưng nó không bị ràng buộc bởi những điều đó. Bạn hiểu không?

D: Thật khó để có mặt trên Trái Đất mà không tạo nghiệp.

A: Hầu như không thể.

D: Nhưng đó là một loại khác biệt, bởi vì anh ta không bị ràng buộc để tiếp tục trở lại hết lần này đến lần khác?

A: Đúng thế. Nó giống như một ống bọc bao phủ anh ta. Vì sự phụng sự này, trách nhiệm này, anh ta được bảo vệ khỏi nợ nghiệp mà nếu không thì sẽ bị phát sinh.

D: Vậy anh ấy sẽ không bị mắc kẹt ở đây. (Vâng)

Aaron đã hỏi để tìm hiểu lý do tại sao cuộc hôn nhân của mình kết thúc bằng ly dị. Tôi nghĩ rằng sự kiện đó sẽ xảy ra nghiệp, nhưng tiềm thức không đồng ý. Một phần của việc đó là cơ hội học hỏi và hỗ trợ. “Một cái vỏ bất ổn tình cảm” cũng cho phép anh ta trải nghiệm những cảm xúc nhân loại mà anh ta sẽ không đối mặt theo bất kỳ cách nào khác. Nó cũng là một mưu mẹo hoặc một chút ngụy trang để khiến anh ta xuất hiện bình thường với thế giới bên ngoài.

A: Đây là những bài học để anh ấy trải nghiệm. Anh ta không thể tạo nghiệp vì anh ta được bảo vệ khỏi những thứ này trên Trái Đất bởi lá chắn của ống bọc đã được đặt xung quanh anh ta.

Tôi quyết định đi đến những vấn đề đã làm phiền suốt cuộc đời mà Aaron muốn hỏi.

D: Anh ấy nói lúc còn rất nhò, anh nhớ có một số trải nghiệm với những sinh mệnh khác. Có vẻ như họ là loài châu chấu. Anh ta không chắc là mình mơ hay đã thực sự trải qua nó. Bạn có thể nói với anh ta về chuyện đó không?

A: Vâng, đó là những trải nghiệm có thật. Đây là những sinh vật đến từ hành tinh nhà của anh ta mà chúng ta vừa đề cập. Họ đã đến thăm anh ấy từ rất sớm trong đời, để chuẩn bị cho tổn thương mà anh đã có khi còn nhỏ, và những thứ khác xảy ra mà sẽ làm đường đời của anh ấy dễ dàng hơn.

D: Và anh ta không nên nhớ nhiều hơn vậy. Họ chỉ giống như những người trong mơ, bạn cùng chơi?

A: Phải. Anh đã nhận được hướng dẫn và chỉ dẫn. Họ đã làm tất cả để giúp đỡ và hướng dẫn anh ta, nhưng anh ta không nhận thức được họ.

D: Khi bị thương tổn, tại sao anh ta phải trải nghiệm điều đó? Mục đích của nó là gì?

Aaron đã trải nghiệm một chấn thương do tai nạn khi còn nhỏ. Tôi không muốn nói cụ thể là chỗ nào trên cơ thể, vì tôi đang cố gắng bảo vệ danh tính anh ta. Nhưng nó để lại cho anh ta một chút biến dạng và suy yếu. Tôi không thể hiểu họ như thế nào lại nghĩ chấn thương sẽ làm anh ấy dễ dàng vượt qua được cuộc đời này.

A: Đó là một khuyết tật mà chúng tôi cảm thấy sẽ là điều tốt nhất cho anh ấy, như bạn có thể nói, một khía cạnh ngụy trang cho phép anh ta hoạt động ở một số khu vực mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Nó thiết lập và cho phép nhập vào một sự mất ổn định trong cảm xúc bản thân anh ấy, mà hoạt động với anh ta vào những thời điểm. Và do đó, cho phép anh ta không thẳng thừng nổi bật như vậy.

D: Ý bạn là có một loại tàn tật làm cho anh ta xuất hiện bình thường hơn, con người hơn?

A: Vâng, con người hơn về cơ bản. Đây là một sự diễn tiến của nghiệp mà những người xung quanh cần đến. Vì vậy, nó đã được phù hợp hóa một lần nữa. Đó là một hy sinh mà anh ta sẵn sàng làm ra. Chúng tôi đã cố gắng làm cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Điều quan trọng là anh ta không cảm thấy cô đơn. Tôi đang nói với anh ấy giữ sự tập trung của mình vào các ngôi sao. Đừng đánh mất tầm nhìn của nơi mà từ đó anh ấy đến, và nơi anh ấy đang cố đi tới trong cuộc đời này. Có rất nhiều ảnh hưởng khác nhau mà sẽ cố đánh bật anh ta khỏi đó. Nhưng nếu giữ được sự tập trung đó, anh sẽ thành công và hạnh phúc nhất.

* * *

Một phiên làm việc với một người đàn ông khác cũng liên quan đến tương tác với sinh mệnh không gian trong tiền kiếp. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng sự tham dự của UFO là mới mẻ và độc đáo đối với thời hiện đại, nhưng tôi đã có buổi gặp gỡ những người ở kiếp khác mà cũng nhìn thấy, tương tác và cảm xúc giống như những người tương lai hiện đại. Một người đàn ông đã trở lại với cuộc đời mà khúc đầu bình phàm và nhàm chán, cũng như chín mươi phần trăm những hồi quy tiền kiếp. Ông là một người chăn cừu đơn giản sống trong túp lều nhỏ tại một thung lũng giữa những ngọn núi cao, những người bạn duy nhất là đám cừu mà ông quan tâm. Ông không có gia đình và không gặp ai trừ khi phải đi đến thị trấn lân cận. Ông ta rất không vui và khát khao tình bạn.

Cũng có một phần của sự sợ hãi trong cuộc sống cô đơn, vì đôi khi ông ta thấy những ánh sáng khổng lồ đi qua ngọn núi, lướt qua bãi chăn chỗ túp lều của ông và những con cừu. Vào những lúc này, ông sẽ trốn trong lều cho đến khi ánh sáng biến mất. Ít nhất thì đó là những ký ức về mặt ý thức. Trong thực tế, đôi khi một trong những ánh sáng — mà hóa ra là tàu vũ trụ, đã hạ cánh xuống không xa túp lều của ông ta. Ông ta thức dậy ra ngoài đồng và trò chuyện với những người tới. Vào những lúc đó, ông cầu xin họ đưa mình đi theo cùng — Ông ấy muốn “về nhà”. Họ nói với ông rằng thời gian chưa thích hợp. Ông ta đã tình nguyện tham gia thử nghiệm này, và phải ở lại cho đến khi kết thúc. Ông được cho biết đã có rất nhiều người tự nguyện đến và sống cuộc sống như một con người trong những hoàn cảnh khác nhau, để xem họ có thể thích ứng sinh hoạt trên Trái Đất như thế nào. Một số người khác đang sống những kiểu sinh hoạt khác, nhưng ông ấy là sống một cuộc sống cô đơn và cô độc để xem ông sẽ xử lý nó như thế nào.

Khi con tàu bay đi, ông ta sẽ đứng trên cánh đồng và khóc, cầu xin họ trở lại đưa mình đi vì ông ta không thể chịu nổi cuộc sống này. Rồi ông ta sẽ trở vào lại túp lều, ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy vào buổi sáng mà không nhớ được những gì đã xảy ra ban đêm.

Đây rất giống các trường hợp UFO hiện đại mà tôi đã điều tra. Những ký ức trên ý thức của đương sự về chuyện xảy ra thường rất khác với trải nghiệm thực tế. Những gì tâm trí có thể nhớ được với nỗi sợ thường là một trải nghiệm rất vô hại và lành tính. Con người thường sợ hãi về những gì họ không hiểu. Khi sự thật được biết, dễ dàng xử lý hơn bởi nó không bao giờ xấu như những gì họ nghĩ đã xảy ra.

Người chăn cừu không được giải phóng khỏi cuộc sống cô đơn trong thung lũng cho đến khi ông ta cuối cùng chết như một ông lão. Vào thời điểm đó con tàu trở lại lần cuối cùng. Ông đã có thể đi ra ngoài vui vẻ chào đón những người đó và vào tàu để trở về nhà. Như trong nhiều tiền kiếp giao ước và thỏa thuận sống trên Trái Đất tìm hiểu làm con người thì như thế nào, cuộc đời không là thú vị hay kịch tính. Linh hồn người ngoài hành tinh có thể học được nhiều thứ từ một cuộc sống đơn điệu và đơn giản, chứ không phải là bạo lực hay kịch tính. Rõ ràng là cuộc sống loại này không thể tạo nghiệp, bởi vì không có tương tác với người khác.

Như Aaron đã nói, thật khó thoát khỏi nghiệp khi sống trên Trái Đất. Khi linh hồn tạo nghiệp thì nó bị bẫy và phải trở lại để trả nghiệp. Aaron cho biết trong trường hợp của anh, một chiếc áo bảo vệ được đặt xung quanh để bảo vệ anh khỏi ảnh hưởng của nghiệp lực, giữ nó không ảnh hưởng đến anh. Nếu không có một thiết bị bảo vệ như vậy, sẽ không thể sống giữa con người sau đó trở về “nhà” mà không bị nghiệp ô nhiễm và bắt lấy.

Băng của Bobbi cũng đề cập đến một thiết bị bảo vệ. Cô mô tả nó như một phim bảo vệ để giữ cô khỏi bị mắc kẹt trong tờ giấy bẫy ruồi của nghiệp, như cô mô tả nó. Điều này được mở rộng trong Chương 28. Phiên làm việc với Bobbi đã được thực hiện tại cùng một địa điểm ở Eureka Springs ngay sau hồi quy của Aaron. Gần như là “họ” muốn tôi có hai ví dụ về các linh hồn cá nhân có thể đóng lại nghiệp, và tránh bị bắt giữ.

Chương 12
LÀM VIỆC SUỐT TRONG GIẤC NGỦ

Phiên làm việc này được tiến hành tại Clearwater, Florida vào tháng 10 năm 2002 trong lúc tôi phát biểu cho một hội chợ triển lãm. Patricia làm y tá và nhân viên nhà tế bần giúp đỡ người sắp chết và gia đình của họ. Khi bắt đầu phiên làm việc, tôi không biết cô ấy cũng đang tiếp tục công việc của mình trong suốt trạng thái ngủ, giúp các linh hồn chuyển tiếp sang cõi bên kia. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy hài lòng với nghề nghiệp của mình. Cô đã làm việc với người sắp chết trong cả trạng thái thức lẫn trạng thái ngủ.

Khi làm hồi quy như tôi, bạn sẽ học được cách nhận ra khi nào khách hàng mô tả một điều gì đó khác với môi trường bình thường của Trái Đất. Khi họ thoát khỏi đám mây tiến vào tiền kiếp, khung cảnh có thể là thành phố, đồng cỏ, sa mạc, rừng cây, vườn tược... những thứ mô tả nghe có vẻ bình thường mà tiếp diễn qua tiền kiếp có thể được sử dụng để điều trị. Đây là chỗ rất quan trọng để lắng nghe, bởi vì nếu thiết lập là một hành tinh khác, một chiều kích khác hoặc một cõi giới tinh thần, các manh mối sẽ được đưa ra trong khi chúng được mô tả. Tôi luôn luôn theo cùng và không cố gắng sửa chữa hay thay đổi nó. Tiềm thức của họ đã chọn thiết lập này để họ trải nghiệm những điều cần biết mà có thể giúp họ trong cuộc sống này. Nếu nó cũng giúp trong nghiên cứu của tôi, thì tôi rất hoan nghênh nó, nhưng tôi không bao giờ biết chúng tôi sẽ được dẫn dắt đến đâu.

Thoạt tiên mô tả của Patricia có vẻ bình thường và mang tính bình phàm, nhưng khi cô tiếp tục, nó trở nên rõ ràng không giống. Khi xuống khỏi đám mây, cô thấy đất bên dưới với non xanh nước biếc. Nghe có vẻ bình thường, khi chân chạm vào mặt đất, cô nói, “Cảm thấy rất thoải mái. Rất tươi sáng. Rất rất sáng, nhưng thoải mái. Mọi thứ trông giống một khu vườn, cảm thấy như một khu vườn, nhưng dường như không cần người phải chăm sóc nó. Nó chỉ là như vậy. Có một con đường, phân nhánh theo các hướng khác nhau. Tôi hình như ở trong một công viên, có cỏ xanh và những chỗ ngồi nho nhỏ, còn cây đẹp. Nước ở trước mặt tôi. Có cát màu vàng kim. Khi tôi đi bộ, cảm giác như tôi là một phần của mọi thứ. Tôi đang đi trên nó, tôi không tách rời khỏi nó, nhưng tôi vẫn là tôi. Nếu muốn, tôi có thể đi bộ trong nước mà không bị ướt.”

Không, đây nghe hoàn toàn khác với một khu vườn bình thường.

P: Có một số hoa trồng xung quanh. Nó chỉ là một nơi tuyệt vời. Tôi đi dạo, nhưng nó khác biệt. Cảm thấy như chỉ cần tôi muốn di chuyển, thì tôi sẽ làm được. Tôi chỉ nghĩ về nó và tôi có thể làm được nó. Thật dễ dàng.

D: Có ai ở đó không?

Cô trở nên xúc động một cách bất ngờ và vô lý, “Ôi, đó là chỗ của gia đình tôi!”

D: Gia đình bạn có nghĩa là gì?

P: Cảm thấy như tôi đến từ đấy. (buồn) Tôi không muốn rời đi.

D: Nghe có vẻ rất đẹp.

P: Đúng vậy. (Cô ấy sắp khóc, nhưng tự trấn tĩnh lại:) Được rồi. Chỉ ở đây thôi là tốt rồi.

Điều này đã xảy ra nhiều lần trong công việc của tôi, cũng được báo cáo trong Keepers of the Garden và Vũ Trụ Xoắn 1. Đương sự sẽ nhìn thấy một nơi có vẻ xa lạ với mọi thứ họ biết trên Trái Đất, và không có lý do hợp lý cho cảm xúc nổi lên. Tuy nhiên, chỉ nhìn thấy nó thôi thì cảm xúc đã ào ạt trào lên bề mặt, và một cảm giác u sầu nhớ nhà to lớn. Mặc dù không có ý thức về nơi này, nhưng họ có cảm giác như đang “về nhà” sau một chuyến đi dài đến một nơi đặc biệt, mà vẫn bị chôn vùi trong tâm trí. Việc nhìn thấy nó một lần nữa đã đánh thức tất cả những cảm giác bị mất và quên.

D: Nghe có vẻ là một nơi tuyệt vời. Nhưng bạn nói có nhiều con đường đi theo nhiều hướng khác nhau?

P: Vâng, theo nhiều hướng khác nhau. Tôi có thể đi bất cứ đâu, và nó rất khác biệt. (cười thầm) Nó rất khác.

D: Tại sao lại khác?

P: (thở dài lớn, rồi thì thầm:) Tại sao lại khác? Thật khó để tìm ra từ ngữ. Chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau. Tất cả mọi thứ ở trong phương thứ vốn dĩ của nó. Thật khó để giải thích điều đó. Tôi có thể đi theo con đường hay nghĩ đến một hướng, và tôi có thể ở với những người này, và chúng tôi có thể làm nhiều điều cùng nhau. Chúng tôi có thể tạo ra mọi thứ với nhau. Chúng tôi có thể ở bên nhau, và chỉ hưởng thụ vui vẻ bên nhau, hoặc chúng tôi có những dự án để giúp đỡ người khác, bởi vì đây là một nơi đặc biệt. Tôi thấy không khí có sự khác biệt. Nó có màu sắc cho mình, ở những nơi khác nhau có thể có màu sắc khác nhau. Tôi đến từ một nơi mà không khí có màu vàng kim. Bạn có thể đi theo con đường và đi đến những —— chúng tôi sẽ gọi là “khu lân cận” khác nhau. Nó giống như thế. Tôi có thể di chuyển đến một số khu lân cận có màu sắc khác nhau và rất thoải mái. Và những thứ khác mà tôi dành cho các dự án đặc biệt.

D: Đó không phải là những nơi bạn thích đi? (Tôi có thể biết điều này qua ngữ điệu của cô ấy.)

P: Không thích, vâng. Nhưng tôi đến đó vì màu sắc của mình.

D: Ý của bạn là gì?

P: Bởi vì tôi cảm thấy thoải mái với màu vàng kim. Và đó là màu rất hữu ích, rất yêu thương. Và đó là nơi tôi xuất xứ.

D: Bầu trời có màu không?

P: Tôi nhìn xuyên qua màu vàng, bầu trời có thể là bất kỳ màu nào tôi muốn.

D: Nhưng bạn nói bạn được yêu cầu phải đi đến một số nơi khác trong dự án?

P: Tôi đi dự án. Tôi đi làm nhiệm vụ khi tôi chọn. Tôi không bị ép buộc. Đó là đề xuất. Tôi có thể nói “không”, nhưng tôi không làm vậy.

D: Một số nơi có màu sắc khác?

P: Chúng có một cảm giác rất khác. Những nơi khác nhau, năng lượng khác nhau, và màu sắc khác nhau. Tôi không thích những nơi tối hơn. Màu sắc tối hơn, năng lượng tối hơn, năng lượng nặng hơn. Và tôi không thường xuyên đến những nơi tối đó. Một số trong những con đường này chỉ những người khác mới đi được, vì năng lượng của họ có thể làm việc với nó tốt hơn. Có thể đối phó với nó tốt hơn. Nhưng tôi cũng có thể, nếu tôi chọn làm điều đó.

D: Cũng có lộ tuyến dẫn đến những nơi đó.

P: Vâng. Tất cả chúng ta đến những nơi mà thích hợp để chúng ta đến và làm việc. Đó là lý do tại sao tôi đã đến. Tôi muốn làm việc với năng lượng nhẹ hơn. (Tạm dừng) Tôi không thể tìm thấy từ ngữ. Những người có thể đối phó với năng lực khắc nghiệt hơn thì đi những con đường khác. Những lộ tuyến tối hơn. Tôi không thích làm điều đó, tôi thích ở nhà.

D: Bạn có thường xuyên trở lại đó không?

P: (thở dài) Vâng, khi tôi ngủ.

D: Bất cứ khi nào cơ thể Patricia ngủ là bạn có thể trở lại nơi này?

P: Vâng. Patricia, cơ thể, cái là tôi cái tôi có, đó là với tôi. Tôi đang kết nối với cơ thể đó.

D: Làm thế nào bạn kết nối?

P: Thông qua năng lượng. Năng lượng đến với cơ thể, cơ thể đó có thể chứa rất nhiều năng lượng, tôi ở với cơ thể đó.

D: Nhưng ý bạn là, vào ban đêm, khi cơ thể ngủ, bạn thích trở lại nơi này?

P: Đôi khi tôi trở lại đó. Đôi khi tôi đi đến những nơi khác. Tôi hầu như ở quanh Trái Đất —— làm việc. Tôi làm rất nhiều công việc.

D: Bạn làm công việc gì trong khi cơ thể ngủ?

P: Tôi giúp những người sắp về nhà. Giúp những người lạc mất, về nhà. Tôi đang làm việc giữa các thế giới để giúp họ về nhà. Đó là công việc của tôi. Tôi có thể giữ năng lượng của cả hai nơi. Ánh sáng vàng kim rất mạnh trên Trái Đất, vì vậy tôi ở đây để giúp mọi người giữ năng lượng đó. Và để giúp mọi người đi qua năng lượng đó đến nhà. Nên tôi luôn làm việc.

D: Những người này không thể tự mình tìm thấy nhà?

P: Một số người trong số họ không thể. Một số sợ. Một số đang hỗn loạn. Một số thậm chí không biết đến sự tồn tại của nhà. Tôi là hướng dẫn cho con người, cho họ thấy nhà ở đâu. Một số người biết có một cái nhà, nhưng lại sợ; họ đang nhút nhát. Họ không biết phải đi đâu. Tôi có thể đến đó rất dễ dàng. Dù tôi không đi vào nơi đó, nhưng tôi hướng dẫn họ đến lối vào mà có những người khác đợi sẵn. Đó là chuyện tôi làm.

D: Ý của bạn là, họ tìm kiếm nhà khi họ rời khỏi cơ thể vật lý? (Vâng) Không phải vào ban đêm, mà là khi họ vĩnh viễn rời khỏi thân thể?

P: Phải. Có một số người sẽ sớm rời đi, và họ... chúng ta có thể nói “tập dượt”, nhưng đó không phải là tập dượt. Nó giống như học hơn, vì (thở dài) khi rất nhiều người rời khỏi, đó sẽ là một... ờ, bạn không thể nói là “ùn tắc”, vì nó không giống như Trái Đất này. Nhưng nhiều người đang rời đi, và sẽ dễ dàng hơn nếu họ biết đường đi.

D: Nếu không, rất nhiều tinh thần rời đi cùng một lúc sẽ gây ra hỗn loạn?

P: Vâng. Vì vậy, chúng tôi đang giúp mọi người học làm thế nào để làm điều đó.

D: Tôi luôn nghĩ rằng khi họ rời khỏi cơ thể và thực sự trở về nhà — đó là một cơ chế tự động, họ sẽ biết đi hướng nào.

P: Có những người giúp đỡ. Nhưng khi người ta rời đi trong một năng lượng khổng lồ của hỗn loạn hay sợ hãi, thân thể cảm xúc (thể vía) đó sẽ không tan biến ngay lập tức. Và đôi khi họ không nhìn thấy. Có nhiều cách khác nhau để giúp họ ngay cả trước khi họ đi. Chúng ta có thể gọi nó là “tập dượt” hoặc chỉ dạy hay hướng dẫn. Đó chính là nó.

Trong sách Between Death and Life của tôi, tôi được cho biết có “những người tiếp rước” mà người ta sẽ gặp khi họ chết đi, rời khỏi cơ thể và bắt đầu hành trình về phía ánh sáng. Tôi luôn cho rằng đó là những linh hồn tinh thần, người thân bạn bè đã qua đời, hoặc thiên thần hộ mệnh hay người hướng dẫn của người đó. Bây giờ có vẻ những người vẫn còn sống trong cơ thể cũng thực hiện công việc này. Nó được thực hiện trong chuyến dạo khuya mà tất cả chúng ta đều đi khi đang ngủ. Ít nhất Patricia nói công việc của cô là hướng dẫn người chết đến lối vào, nơi từ đó những người khác sẽ tiếp quản để dẫn dắt họ đi hành trình còn lại — cô ấy không thể đi hết đoạn đường chừng nào cô ấy vẫn còn kết nối với cơ thể vật lý của mình bằng sợi dây bạc.

D: Bạn biết đấy là những người sắp sửa ra đi? (Vâng) Làm thế nào bạn biết đó là thời điểm rời đi của họ?

P: Bởi vì đó là kế hoạch của họ. Họ không phải lúc nào cũng biết. Nhưng tinh thần cao hơn của họ biết, đã đồng ý, và biết rằng đó là thời điểm rời đi. Vì vậy, có những người đang làm việc với họ, với cơ thể của họ — không phải thân thể vật lý của họ, mà là phần tinh thần liên kết với cơ thể của họ, bởi vì chúng ta có nhiều tầng thứ của sinh mệnh. Chúng ta có một phần của mình ở trên lộ tuyến tinh thần, trên thế giới tinh thần; các phần trên thế giới vật lý; và các phần ở giữa hai cái đó. Một số người không kết nối với phần tinh thần của họ, hoặc họ không biết về kết nối đó — nói như vậy tốt hơn. Vì vậy chúng tôi giúp những người đó tập dượt. Sau đó, khi đã đến thời điểm đi, họ biết cách di chuyển. Họ biết làm thế nào để cảm nhận, và họ sẽ biết cảm nhận phần tinh thần.

D: Nhưng họ không phải là đi hết tuyến đường. Họ chỉ được cho thấy tuyến đường.

P: Ồ, vâng. Chỉ cần cho họ thấy lộ tuyến để họ có thể kết nối dễ dàng hơn. Có rất nhiều cuộc tập hợp của những người này.

D: Bạn có ý gì khi nói tập hợp?

P: Nhiều vùng ánh sáng gần Trái Đất mà những người này được đưa đến. Chúng tôi đang chuẩn bị.

D: Nhưng làm thế nào bạn biết đó là thời điểm ra đi của họ? Bạn có được cho biết theo cách nào đó không?

P: Vâng, bởi vì tôi khác biệt nhiều nhất. Tôi đến từ nhà để tình nguyện ở đây, để làm việc này.

D: Nhưng tất cả chúng ta không phải đều đến từ nhà sao?

P: Vâng, chúng ta đều đến từ nhà, nhưng trên những lộ tuyến khác nhau của nhà. Không phải tất cả đều đến từ lộ tuyến năng lượng vàng kim.

D: Điều này có liên quan đến sự phát triển của người đó?

P: Nó liên quan đến việc tinh thần bạn nắm giữ bao nhiêu, bởi vì tất cả chúng ta đều có tinh thần như nhau. Không ai có nhiều tinh thần hơn những người khác. Đó là bạn đã nắm giữ bao nhiêu.

D: Tôi chỉ nghĩ nó là cơ chế tự động, nhưng bất cứ khi nào nó xảy ra, họ không phải luôn luôn biết đường đi.

P: Đúng vậy. Khi điều đó xảy ra trong hoàn cảnh hỗn loạn, hoặc khi điều đó xảy ra với một người sợ hãi hoặc không muốn đi. Chúng ta có thể nói “diễn tập”. Đây không chính xác là diễn tập, nhưng nó là một kiểu cho thấy trước, để dễ dàng hơn.

D: Điều gì sẽ xảy ra nếu phần ý thức của một người quyết định nó không muốn ra đi vào thời điểm đó? Nó có thể thay đổi tâm trí của nó không?

P: Không phải lúc nào cũng vậy, không. Có những lần nó có thể trì hoãn, những lần khác có lẽ không. Nó phụ thuộc vào giao ước là gì. Trong một số giao ước, có một sự kiện hoặc tình huống cụ thể liên quan đến nhiều người và người ta không thể thay đổi giao ước đó. Có những cái khác mà có khả năng về thời gian hoặc hoàn cảnh. Nó phụ thuộc vào giao ước.

D: Bạn biết con người luôn rất miễn cưỡng khi ra đi. (Vâng) Mặc dù tinh thần biết kế hoạch, nhưng cơ thể con người muốn bám vào nó càng lâu càng tốt.

P: Vâng. Và có những lúc đó không phải là sự lựa chọn. Tai nạn, thảm họa, hoặc thậm chí là một sự kiện cá nhân như đột quỵ hoặc đau tim. Nhiều lần là không thể thay đổi. Đó là trong giao ước của họ.

Giao ước là hợp đồng mà bạn đồng ý ký kết trong lúc ở cõi tinh thần trước khi nhập vào thân thể vật lý. Trong Between Death and Life có nói nhiều về điều này.

D: Nhưng bạn nói có vài nhóm nhiều người đi cùng một lúc.

P: Cảm thấy như vậy. (thở dài) Tôi cũng cảm thấy nó năm ngoái (2001), trước ngày 11 tháng 9. Có rất nhiều sinh mệnh, và tôi không hiểu. Phần của tôi trên Trái Đất cảm thấy nó. Có rất nhiều người đến giúp đỡ, nhiều hơn bình thường ở đây. Tôi cảm thấy tất cả những người hỗ trợ tinh thần. Họ đã ở đây. Tôi cảm thấy họ đang giúp đỡ mọi người. Và tôi cũng cảm thấy nó đến. Tôi cảm thấy có nhiều điều sẽ đến.

D: Ý của bạn là do sự hỗn loạn ở thời điểm đó, họ muốn chỉ cho những người kia thấy đúng đường để đi? (Vâng) Hay vì rất nhiều người ra đi mà sẽ có hỗn loạn quy mô lớn?

P: Vâng. Có quá nhiều... một sức mạnh của khiếp sợ. Nhưng có rất nhiều linh hồn đã ở đây — những người giúp đỡ.

D: Bạn đã giúp đỡ vào thời điểm đó?

P: (nhẹ nhàng) Vâng, tôi đã làm.

D: Có phải những người đó đã không diễn tập trước? Đó quá bất ngờ.

P: Tất cả đều đã diễn tập.

D: Mọi người đều biết trên một tầng thứ khác rằng đó là thời điểm ra đi của họ?

P: Vâng. Tất cả đã diễn tập. Đó là lý do tại sao những người phải có mặt thì ở đó. Những người không nên ở đó thì không có ở đó.

D: Có các câu chuyện về những người thoát nạn bằng những phương thức kỳ diệu.

P: Vâng. Cũng có diễn tập cho điều đó. Và đã có diễn tập cho những người không thoát nạn. Ngay bây giờ có nhiều khả năng, và tôi không muốn nhìn thấy chúng.

* * *

Năm 2004, tôi nhận được một email từ một nguồn không rõ mà tôi tin là phù hợp để chèn vào đây:

Sau ngày 11 tháng 9, một công ty mời các thành viên còn sống của các công ty mà đã bị tàn phá bởi cuộc tấn công vào tháp đôi để chia sẻ không gian làm việc sẵn có của họ. Tại buổi họp mặt ban sáng, người đứng đầu bộ phận an ninh đã kể các câu chuyện về lý do tại sao những người đó vẫn còn sống. Và tất cả các câu chuyện chỉ là NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT:

Người đứng đầu công ty ngày hôm đó tới trễ vì con trai ông ta bắt đầu đi mẫu giáo.

Một người khác vẫn còn sống vì tới lượt anh ta đi mua bánh donut. Một người phụ nữ bị muộn vì đồng hồ báo thức không reo. Một người tới trễ vì mắc kẹt trên đại lộ New Jersey do một tai nạn ô tô.

Một người trong họ lỡ xe bus. Một người bị đổ đồ ăn dơ quần áo và phải mất thời gian để thay đồ. Xe của một người không nổ máy. Một người quay trở lại để bắt điện thoại đang reo. Một người bị thằng con lề mề làm muộn.

Một người không bắt được taxi. Bất thường nhất chính là một người mang giày mới vào buổi sáng, dùng nhiều phương tiện khác nhau để đi làm nhưng trước khi đến nơi, anh bị một vết phồng rộp trên chân, bèn dừng lại ở hiệu thuốc để mua một miếng băng cá nhân —— Đó là lý do tại sao anh ấy hôm nay vẫn còn sống.

Bây giờ khi tôi bị kẹt xe, lỡ thang máy, quay lại để bắt chuông điện thoại... tất cả những điều nhỏ nhặt làm phiền tới tôi. Tôi nghĩ đến bản thân mình, đây chính xác là chỗ mà Thượng Đế muốn tôi ở ngay lúc này.

Lần tới khi buổi sáng của bạn nhìn có vẻ sai sai — đứa con thay đồ chậm như rùa, bạn không thể tìm thấy chìa khóa xe, bạn luôn gặp đèn đỏ — đừng điên lên hoặc chán chường;

Thượng Đế đang làm công việc theo dõi bạn. Mong Thượng Đế tiếp tục ban phước cho bạn với tất cả những điều nhỏ nhặt đó, và mong bạn có thể nhớ mục đích có khả năng của chúng.

(Đối với tôi, đó nghe như những buổi diễn tập để sống sót)

* * *

D: Nhưng bạn nói bạn cảm giác có nhiều người sẽ ra đi trong năm tới? (Vâng) Liệu nó có nhiều khả năng, xác suất, hay bất kỳ cái gì rõ ràng không.

P: Đây là một thời gian khác. Sự kiện đã xảy ra mà tôi nói về... Một năm trước (2001), ở trong tầng thứ mà chúng ta gọi là “ether”, và sau đó nó được đưa vào vật lý. Có rất nhiều sự kiện trong ether bây giờ. Một số lớn, một số nhỏ. Có rất nhiều khả năng khác nhau, nhưng ngay cả những người trong chúng tôi mà bây giờ đang làm việc với tiềm năng cũng không biết cái nào sẽ xảy ra. Bởi vì đây là thời gian... Tôi thấy một vòng tròn, giống như mọi thứ được chứa trong vòng tròn ánh sáng. Nó đại diện cho toàn thể, thần tính, tinh thần. Nó đại diện cho tất cả những điều đó. Trong đó có nhiều tiềm năng. Và chúng ta không cần phải biết ngay lúc này. Cảm thấy rằng chúng ta đang thay đổi. Tất cả có thể không biểu hiện. Và tôi đang nhìn thấy quá khứ đó. Và tôi cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì tôi không cảm thấy thoải mái khi nghĩ về nó.

D: Nhưng nếu bạn đang làm việc với con người để chuẩn bị cho họ trong năm tới, có rất nhiều xác suất và khả năng, chuyện gì xảy ra nếu hoàn cảnh thay đổi?

P: Đấy là lý do tại sao nó rất đẹp. Chúng tôi làm việc với mọi người, giúp họ từng chút một nhìn thấy nhiều hơn và nhiều hơn về ánh sáng, về họ là ai. Vì vậy, khi thời điểm đến họ sẽ không sợ. Và bất cứ cái gì đến đều không thành vấn đề, bởi vì thời điểm đó sẽ đến để họ biết được ánh sáng đích thực của mình. Để di chuyển vào một sự mở rộng lớn lao hơn. Thời điểm ra đi đến như thế nào không quan trọng, và tôi biết điều đó. Một phần của tôi mà đang làm việc với con người, biết điều đó. Chúng ta có nhiều cách khác nhau để di chuyển vào trong ánh sáng vĩ đại hơn đó. Và chúng ta sẽ đến đó. Tất cả chúng ta đều sẽ đến sớm.

D: Bao lâu? Chung quy?

P: Chẳng bao lâu... cho thân thể vật lý trong cuộc đời này.

D: Những kiếp sống này có thể có độ dài khác nhau. (Vâng)

Nghe có vẻ như cô ấy có thể đề cập đến sự thăng vào chiều kích tiếp theo khi tần số và rung động cơ thể chúng ta thay đổi, và chúng ta trở thành ánh sáng thuần khiết.

Điều này đã được nói đến trong nhiều phiên của tôi, và được thảo luận đầy đủ hơn trong chương này và xuyên suốt cuốn sách.

D: Nhưng trước đó bạn đã nói có thể có những thảm họa mà nhiều người sẽ ra đi.

P: Có thể. Cửa sẽ mở ra. Mặc dù rất khó để nói ra, cửa sẽ mở ra theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào cách chúng ta cần phải mở chúng. Và có rất nhiều lựa chọn được làm ra trong đó.

D: Nhưng sẽ có nhiều người thoát xác cùng một lúc trong thảm họa.

P: Vâng. Nhưng trong thời điểm đó sẽ có những khoảng trống và lối vào mà nhiều người sẽ có thể đi qua trong ánh sáng. Giống như bước đi trên con đường trong nhà tôi.

D: Điều gì sẽ xảy ra với những người hỗn loạn và không muốn đi? Những người không hiểu cái gì đang xảy ra?

P: Cơ thể của họ đã không còn. Nhưng đôi khi họ không biết, vì thân thể năng lượng của họ gắn liền với thân thể vật lý. Và họ nghĩ họ vẫn còn trong xác. Họ chỉ hỗn loạn, không biết phải làm gì với nó. Nhưng nhiều người ở với họ giúp đỡ, và có thể giúp họ. Cách chúng tôi giúp đỡ những người này là, chúng tôi gửi năng lượng để bao hàm họ. Và khi năng lượng của chúng tôi bao hàm họ, họ cảm thấy thoải mái. Và vì họ cảm thấy thoải mái trước đó, họ có thể chú ý đến nó. Họ có nhiều hỗn loạn trong năng lượng của họ. Nhưng họ bắt đầu cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, vì họ đã cảm nhận nó trước đây, sau đó họ có thể chú ý nhiều hơn, và họ có thể hiểu được. Sau đó, phần tinh thần của chính họ mới có thể tạo ra liên hệ. Vì vậy, chúng tôi đang làm việc để giúp đỡ những người này. Đó là một năng lượng rất hỗn loạn xảy ra trong một thảm họa. Nó giống như tất cả những rung động bắt đầu di chuyển theo cách không thoải mái, nên bạn phải mang vào năng lượng xoa dịu và an ủi. Vì vậy mà mọi người có thể bắt đầu cảm thấy nó và làm giảm sự hỗn loạn trong năng lượng của họ. Và những người đó không có một thời gian khó khăn, trong trái tim của họ là bình an và kết nối với tinh thần bên trong của họ. Và có rất nhiều trong số đó. Nhiều, nhiều người nữa đang đến. Đó là những gì chúng tôi làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc với con người. Cánh cửa là tinh thần của chính họ. Họ di chuyển qua tinh thần của họ đến rung động cao hơn. Và khi làm việc này, họ có thể về nhà một cách êm ái.

D: Còn về hệ thống niềm tin của người đó thì sao? Không phải nó cản trở việc đó bằng một số phương thức sao?

P: Đôi khi điều đó xảy ra. Đó là lý do tại sao có nỗi sợ hãi. Những người có tội lỗi, những người sợ điều mà họ gọi là “Thượng Đế”. Họ xấu hổ, và họ rất sợ hãi trong đó. Họ đã được dạy phải sợ chết, sợ địa ngục. Điều đó giữ họ khỏi ánh sáng bao trùm — cái mà chỉ là tình yêu. Nó là tình yêu đang cai trị, và tình yêu là ở nhà.

D: Họ nghĩ rằng đó là điều xấu.

P: Họ nghĩ vậy. Và tất cả chúng ta là tình yêu. Nhưng phần nhân loại đó của chúng ta rất dễ uốn nắn, rất dễ bị thao túng. Nó giống như đất sét, và đôi khi họ trở thành cái mà không phải là họ. Sau đó thì rất khó để họ có thể nhìn thấy đường về nhà.

D: Mọi người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa và giáo dục của họ.

P: Và đó là một phần bài học của chúng ta. Để học theo những phương thức khác nhau.

D: Bạn cũng nói rằng các dự án khác xuống những lộ tuyến khác. Đây là dự án của bạn, vậy còn những dự án khác đang xuống lộ tuyến khác?

P: (thở dài) Đó là những người, sinh mệnh... (bối rối về việc làm thế nào nói ra điều đó). nếu bạn đắp xi măng bọc quanh một cái gì đó, để xi măng cứng lại, bên trong là một viên ngọc đẹp, nhưng xung quanh là xi măng xám xấu xí — họ cũng giống như vậy. Họ không biết họ xinh đẹp bên trong; họ nghĩ rằng họ đen tối và xấu xí. Nhưng có những sinh mệnh tuyệt vời, yêu thương đang làm việc với họ, đó là một dự án rất khác so với dự án ở đây của tôi.

D: Đó là những năng lượng của con người trong khi họ vẫn còn trong cơ thể vật lý, hay sau khi họ đã qua đời rồi?

P: Không, họ không ở trên Trái Đất, như bạn gọi nó.

D: Họ ở đâu? Trong thế giới tinh thần?

P: Vâng, nó là một phần của một vùng năng lượng. Năng lượng của mọi thứ, nhưng đó là một rung động khác xung quanh bạn. Đó là một năng lượng rất đậm đặc. Nó còn đậm đặc hơn cả hành tinh này.

D: Có phải những tinh thần đó đã làm những điều bị coi là tiêu cực? (Vâng) Đó là lý do tại sao họ đang ở trong xi măng, có thể nói như vậy?

P: Vâng, đó là vì họ thực sự thích sự tiêu cực. Làm tổn thương người khác — hay bất cứ điều gì —— để làm cho người khác cảm thấy tồi tệ, hoặc không thể tìm thấy ánh sáng của mình. Họ thích bóng tối. Đó là lộ tuyến của họ, và họ sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi họ thay đổi.

D: Các tinh thần làm việc với những người loại đó phải có rất nhiều sự kiên nhẫn.

P: Phải cần một tình yêu và ánh sáng tuyệt vời để làm điều đó.

D: Và sự cống hiến. (Vâng) Có phải những tinh thần tiêu cực đó được phép đầu thai ở bất cứ nơi đâu?

P: Không, không phải bây giờ. Không.

D: Tôi được cho biết người loại đó có thể mang sự tiêu cực kia về theo với họ.

P: Vâng, họ không đầu thai ngay lúc này. Đặc biệt là họ không thể đến Trái Đất. Nhưng họ cũng không thể đến những nơi khác, bởi vì đó là một dự án dài. Và nó phải đến từ bên trong. Những người vĩ đại của ánh sáng đang ở đó với họ, đang chiếu sáng họ. Họ cần vượt qua bóng tối to lớn này. Và cần thời gian — không phải thời gian, nhưng nó là rung động. Và nó đang xảy ra ở một nơi khác. Nó xảy ra theo một cách khác. Và họ không thể ở đây. Có một số người vẫn đang ở trong thể vật lý ở đây có thể đến đó. Có một điểm trong vòng tròn mà chúng ta đang đến đó. Tôi có thể thấy nó. Đó là một vòng tròn. Nó không phải là một đứt gẫy. Nhưng có một điểm chúng ta đang tiến đến mà chúng ta có thể di chuyển ra vùng khác. Và khi chúng ta đến được chỗ đó, mọi người sẽ đi đến những nơi khác nhau, tùy thuộc vào rung động và năng lượng của chính họ. Và có thể một số người phải đi đến nơi tối tăm kia.

D: Bởi những điều họ đã làm trên Trái Đất?

P: Vâng. Không nhiều!

D: Nhưng điều này liên quan đến nghiệp, đúng không?

P: Nó giống như thế. Vâng, đúng vậy. Chúng ta có thể gọi thế, nhưng đó là năng lượng của họ. Đó không phải là một hình phạt, bởi vì họ muốn đến đó. Đấy là nơi họ cảm thấy thoải mái.

D: Nhưng họ không bị buộc phải đi đến đó, như nhà thờ đã giảng dạy?

P: Không bị buộc, là họ muốn đi. Đó không phải là hình phạt.

D: Những sinh mệnh này muốn ở trong những nơi tối tăm đó.

P: Ồ, vâng. Và họ vẫn còn ánh sáng của họ, bởi vì tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trong họ. Nó luôn luôn ở đó. Nhưng nó bị bao phủ trong xi măng, và họ nghĩ họ chính là xi măng.

D: Nhưng họ sẽ không trở lại đây, bởi vì Trái Đất đang thay đổi.

P: Chính xác. Đó là lý do tại sao họ không thể đến nữa. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Họ không thể nhìn thấy ánh sáng. Họ nhìn thấy bóng tối. Nhưng sau khi thông qua thay đổi rung động, thông qua những sinh mệnh vĩ đại sẵn sàng làm việc với họ, họ bắt đầu cho phép ánh sáng bên trong chiếu sáng. Và khi ánh sáng bên trong kết nối với ánh sáng bên ngoài, thì bóng tối biến mất. Nhưng phải mất thời gian cần thiết cho điều này xảy ra. Và khi điều đó xảy ra, sau đó họ có thể đi đến những nơi khác, để trở lại và tồn tại, để họ có thể đem ánh sáng đó vào sự hữu dụng. Bởi vì nó là toàn bộ về cách sử dụng ánh sáng. Và có những vùng khác bên cạnh vùng Trái Đất này mà tất cả chúng ta đi qua lại. Nhưng nơi này đang đi đến chỗ mở của vòng tròn đó. Đó là tất cả năng lượng. Một nơi khác. Một năng lượng khác. Đó là... để xem. (Cố gắng tìm từ ngữ) Nó không phải là nhà! Nhưng nó giống như nhà. Nhìn xem, nhà là năng lượng mà chúng ta đến từ đó.

D: Năng lượng nguyên bản.

P: Vâng. Có rất nhiều tầng thứ năng lượng khác nhau (không chắc chắn đó có phải từ chính xác không) trên hành tinh Trái Đất này. Và sắp có một sự chuyển hướng về năng lượng, của con người. Chuyển hướng. Vì vậy, sẽ có những người đi theo lộ tuyến đến những nơi khác nhau — nơi họ sẽ được thoải mái.

D: Không nhất thiết phải về nhà, là đi đâu đó khác.

P: Phải. Một số sẽ về nhà. Một số đến để giúp đỡ — những người không có một mục đích để sống ở đâu đó khác. Mục đích duy nhất của họ là giúp đỡ. Đó là mục đích của tôi.

D: Họ sẽ về nhà. (Vâng) Nhưng những người khác sẽ có một mục đích khác sau khi họ đi qua? (Dừng) Hay bạn nói nó đang đến một điểm trên vòng tròn nơi nó sẽ mở ra.

P: Nó sẽ mở ra các con đường khác nhau, các tầng thứ khác nhau. Mọi người sẽ đi đến những nơi mà họ cảm thấy thoải mái. Từ đó họ sẽ có thể đưa ra các lựa chọn và quyết định khác, khi nó phù hợp với họ.

D: Tất cả đều phụ thuộc vào những gì họ đã làm trong đời sống vật lý của mình? (Vâng) Vì vậy nghiệp cũng liên quan trong phương thức đó.

P: Vâng. Nghiệp có nghĩa là sự cân bằng năng lượng của họ, nơi nó mang họ đến, không ai cần phải bị trừng phạt. Và nơi mà chúng ta đang ở bây giờ, là một kế hoạch rất đặc biệt ở một nơi rất đặc biệt trong vũ trụ. Và cảm giác như nhiều điều tốt đẹp đang đến từ đây.

D: Tôi luôn cảm thấy rằng khi qua mỗi cuộc đời, tất cả mọi người sẽ về nhà. Họ sẽ đi đến nơi bạn mô tả.

P: Vâng, nhưng nhà đối với mỗi người thì khác nhau. Nhà đối với người này không giống như nhà đối với người khác. Mặc dù nó đều là cùng một thứ, nhưng nó là các tầng thứ khác nhau của cùng một thứ. Ý tôi là thế.

D: Vậy, bạn nói một số những người đó sẽ được cho thấy lộ tuyến khác. (Vâng) Về nhà thì khác với đi đến cõi tinh thần.

P: Đầu tiên họ có thể đi đến tinh thần, sau đó họ sẽ chọn để đi đến những nơi khác. Hành tinh này đang đi đến tinh thần.

D: Toàn bộ hành tinh?

P: Theo một cách nào đó, bởi vì nó sẽ nhận thức được rung động cao hơn của nó.

D: Vâng, tôi đã nghe điều này. Họ nói rằng rung động, tần số của chính hành tinh đang thay đổi.

P: Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Và nhiều người khác cũng ở đây, có nhiều rung động khác nhau của con người trên hành tinh. Nhiều người ở đây để giúp đỡ.

D: Tôi đã nghe rằng cả hành tinh sẽ di chuyển quy mô lớn. Đó là sự thật?

P: Đó là những gì tôi nhìn thấy.

D: Rất nhiều người với rất nhiều rung động khác nhau, điều đó sẽ rất khó khăn.

P: Đó là lý do tại sao có rất nhiều lộ tuyến. Nhìn xem, đó là cửa. Nó giống như vòng tròn, và một chỗ hở mở ra trong vòng tròn đó. Khi chúng ta đến chỗ mở, họ sẽ di chuyển vào vòng tròn, đi vào những nơi khác nhau trong vòng tròn. Vào các lộ tuyến khác nhau. Vì vậy, mọi người đều ổn. Mọi người sẽ ở nơi họ nên ở. Và có một vòng tròn khác của những sinh mệnh xung quanh Trái Đất của chúng ta. Có tất cả những năng lượng đẹp đẽ. Những sinh mệnh đẹp đẽ đang ở với chúng ta làm việc với những người trên cảnh giới vật lý. Và họ không phải là thiên thần của chúng ta. Chúng ta gọi họ là “những sinh mệnh thăng lên”, những người đã làm điều này. Họ đã di chuyển qua năng lượng. Và họ đang mở rộng năng lượng của họ như là con đường cho chúng ta. Đó là những sinh mệnh tôi đã nói trước đó.

Đây là thời điểm tuyệt vời để tôi hỏi vài câu hỏi của Patricia. Tôi biết tôi không phải gọi tiềm thức ra, bởi vì ngay từ đầu phiên, tôi đã liên lạc được với một phần của cô ấy mà có tất cả kiến thức.

D: Patricia đề cập rằng đã nhìn thấy những sinh mệnh vàng kim và bạch kim trong lúc thiền. Đấy có phải là những người bạn đang nói không?

P: Tôi thấy nhiều sinh mệnh khác nhau xung quanh hành tinh. Nhiều rung động sắc màu khác nhau. Tôi thấy màu lam, trắng, tím, vàng kim, bạc và bạch kim. Nhưng tất cả đều là những năng lượng yêu thương đang đến để giúp chúng ta ngay bây giờ. Các màu sắc khác nhau đang giúp người có những rung động tương tự.

D: Vậy tất cả chúng ta đều có màu sắc cũng như rung động khác nhau?

P: Màu sắc là rung động.

D: Và những sinh mệnh này bị thu hút bởi những màu sắc khác nhau? (Vâng) Vậy những người giúp đỡ tinh thần này khác với thiên thần?

P: Vâng, đúng vậy. Thiên thần cũng ở cùng chúng ta, nhưng họ là khác biệt, vì họ có sự hiểu biết. Nhiều trong số họ đã được xuyên qua đấy, hoặc trên thế giới vật lý này, hoặc thế giới tương tự khác. Nhưng họ cũng biết di chuyển qua cảnh giới rung động giống như thế nào. Đây là những gì họ làm.

D: Vậy mục đích của họ là gì, khi những người giám hộ hoặc người giúp đỡ tinh thần giống như bạn giúp đỡ những cá nhân?

P: Họ đang giúp đỡ chúng ta, những người giúp đỡ tinh thần. Nó giống như thiết bị điều hòa giảm năng lượng. Có rất nhiều người ở đây trên Trái Đất, những người không thể giữ hoặc cảm nhận được năng lượng của những người vĩ đại đó. Nhưng có những người khác có thể làm trung gian. Vì vậy, chúng tôi đang làm trung gian.

D: Khi Patricia bước vào cuộc đời này, cô ấy có biết mình sẽ làm những việc đó không?

P: Không, Patricia không biết. Linh hồn của Patricia biết.

D: Vâng, thể vật lý biết cuối cùng.

P: Vâng. Patricia đặt mình vào một tủ quần áo tự đặt, vì vậy cô ấy sẽ không biết. Và cô ấy đã trải nghiệm nhiều điều. Cô ấy đã phải ra khỏi tủ quần áo và nói, “Được rồi, tôi không ở trong tủ quần áo.” Và cô ấy đã làm, cũng kết nối với ánh sáng vàng kim. Đó là năng lượng của cô ấy.

D: Nhưng làm nhân loại, ý thức chúng ta không biết những thỏa thuận mình đã thực hiện, chúng ta không biết đến sự kết nối.

P: Cô ấy cảm thấy được gia đình tinh thần. Và cô ấy biết nhà. Cô ấy biết rất rõ nó. Và đôi khi cô ấy muốn đến đó. Cô ấy từng muốn đến đó cực kỳ, và thoát khỏi cuộc sống này, nhưng cô ấy không bao giờ có thể tự sát.

D: Bởi vì chúng ta có một giao ước, phải không?

P: Vâng, và cô ấy biết mình phải ở đây. Có cái gì đó để làm. Vì vậy cô ấy ở lại, và cuối cùng đã có thể đi vào sự hiểu biết thực sự của mình về việc cô ấy là ai. Nhiều vấn đề cô ấy đã gặp trong các mối quan hệ là do một thỏa thuận.

D: Loại thỏa thuận nào?

P: Nếu cô ấy chọn làm điều đó, đó là con đường khó khăn. Đó là một sự lựa chọn. Cô ấy không phải làm điều đó, nhưng cô ấy đã chọn để làm điều đó.

D: Bạn nói có một sự lựa chọn, và cô ấy chọn cái khó hơn. Con đường kia là gì? Bạn có thể thấy điều đó không?

P: Có. Tôi nghĩ đó là cô ấy sẽ chết trẻ.

D: Tại sao bạn nghĩ thế?

P: Bởi vì... điều này rất phức tạp, nhưng đã đến lúc cô ấy biết. Tôi phải tìm từ ngữ. Nếu cô ấy chọn con đường dễ dàng, cô ấy sẽ không có kiến thức trong đời sống vật lý của mình để giúp đỡ nhiều người. Chấp nhận con đường khó khăn đang dạy cho cô ấy nhiều trải nghiệm và kiến thức, nhiều người khác cũng có thể được giúp đỡ bởi nó. Cô ấy không bị buộc phải làm việc này. Cô ấy có thể chỉ giúp đỡ từ cõi bên kia. Từ nhà. Đó là một chuyện đùa, theo một cách. Bởi vì cô ấy luôn muốn về nhà, và đó chính là nơi cô ấy đang giúp mọi người đi đến. Đó là công việc của cô ấy.

D: Và cô ấy đến đó vào ban đêm dù không nhận ra điều đó.

P: Vâng, cô ấy đến đó. Đôi khi thân thể vật lý của cô ấy có một thời gian khó nắm giữ vì nhiều năng lượng khi làm vậy. Và mặc dù cô ấy khỏe mạnh, nhưng cô ấy phải rất cẩn thận, và thận trọng hơn, bởi vì cơ thể cô ấy chứa nhiều năng lượng. Nhưng cô ấy phải rất cẩn thận bây giờ, đặc biệt là vì năng lượng đang ngày càng cao hơn trong rung động. Tôi thấy cơ thể cô ấy tràn ngập ánh sáng vàng kim, biến thành năng lượng vàng kim. Và cô ấy có thể làm điều này. Cô ấy sẽ giữ càng ngày càng nhiều hơn nữa. Nương nhờ ánh sáng vàng kim càng ngày càng nhiều hơn nữa, đó là nơi cô ấy xuất xứ. Và khi cơ thể vật lý di chuyển đến đó, cô ấy đang giúp nhiều người di chuyển đến đó. Những người chọn để đi theo con đường đó. Những người đi theo tuyến cao tốc ánh sáng vàng kim, nói như vậy. Nhưng bây giờ nó đã bước vào giai đoạn cuối cùng của nó. Những ngày cuối cùng.

D: “Những ngày cuối cùng” nghĩa là gì?

P: Trước khi chúng ta đến chỗ đó trong vòng tròn, chỗ mà tất cả chúng ta di chuyển vào những nơi khác nhau.

D: Bạn đã nói về cõi tinh thần khi cơ thể cô ấy đang ngủ, cô ấy đang làm việc với những người sắp chết, để giúp họ vượt qua. (Vâng) Nhưng về vật lý, cô ấy cũng là một nhân viên chăm sóc sức khoẻ.

P: Cô ấy đã làm rất nhiều. Cô cảm thấy cả hai thế giới. Cô ấy luôn cảm thấy cả hai thế giới.

D: Có phải đó là lý do tại sao cô ấy thoải mái làm một nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhờ sự kết nối khi cô ấy đang ngủ?

P: Ồ, vâng. Cô ấy rất vui khi giúp mọi người về nhà, bởi vì cô ấy biết nó tuyệt vời như thế nào.

D: Tất nhiên, dễ làm việc trên tầng thứ tinh thần hơn, phải không?

P: Vâng, dễ dàng hơn đối với cô ấy.

D: Bởi vì khi ở thể vật lý, bạn cố gắng để làm việc với những người đang hấp hối, bạn sẽ gặp phải sự can thiệp của vật lý — tôi muốn nói — lập trình.

P: Mọi người cảm thấy sợ hãi, sợ hãi trong vật lý. Và đó là những gì cô ấy làm, giúp mọi người vượt qua sợ hãi, bởi vì cô ấy không sợ chết. Và khi mọi người ở bên cô ấy, họ cảm thấy chân tướng của cô ấy, bởi vì cô ấy là thật. Chính cô ấy. Cô ấy được kết nối với năng lượng của tình yêu.

D: Bằng cách đó cô ấy có thể giúp mọi người hiệu quả hơn nhiều. Nhưng cô ấy đã có những kiếp sống khác trên Trái Đất, phải không? (dừng) Bởi vì bạn nói cô ấy cũng đang tồn tại ở cõi tinh thần này cùng lúc với cuộc sống của Patricia.

P: Cảm thấy như là có, và như là không. Một phần của cô ấy đã có những kiếp sống. Nhưng không phải Patricia, những phần khác của linh hồn cô ấy.

D: Bởi vì chúng ta nghĩ về nó như là đầu thai luân hồi.

P: Vâng, đó là một cách, nhưng nó khác. (cô ấy khó khăn tìm từ ngữ) Cô ấy đã đến từ một linh hồn đã có rất rất nhiều cuộc sống có ý nghĩa tâm linh, làm việc trên con đường tâm linh. Và những cuộc sống đó đã mang lại cho linh hồn của họ năng lượng, kiến thức của họ, những gì họ đã đạt được. Vì vậy, một phần mà là Patricia đã lấy những mẫu và miếng nhỏ từ tất cả những cuộc sống đó. Cô ấy phải nhớ rằng cô ấy luôn kết nối với nhà, và luôn luôn kết nối với gia đình (nghĩa là gia đình tinh thần). Và rất nhiều yêu thương.

* * *

Trong một ca ở Minneapolis vào tháng 10 năm 2002, có một sự việc tương tự. Tôi ở Minneapolis để làm một loạt các bài giảng và hội thảo, cũng đi đến Úc và New Zealand ngay sau đó. Ca này được thực hiện với một giáo viên đã nghỉ hưu mà tôi sẽ gọi là Ida.

Như tôi đã nói, thông thường trong kỹ thuật của mình, tôi để thân chủ hình dung một nơi đẹp mà họ lựa chọn để bắt đầu hình dung. Sau đó, tôi hoàn thành khúc dạo đầu, bao gồm cả hạ dần xuống từ đám mây. Trong trường hợp này Ida đã không cho phép tôi hoàn thành khúc dạo đầu. Cô đã mô tả nơi xinh đẹp của mình và nó không giống như Trái Đất. Cô đã nói về nó trước khi tôi nhận ra cô ấy không cần phần còn lại của khúc dạo đầu. Điều này đôi khi xảy ra, và tôi đã học được cách nói sự khác biệt và tiến hành. Tôi bật micro. Cô đã miêu tả một khu vườn xinh đẹp trên hành tinh của mình, đó là một nơi đầy ánh sáng.

I: Có rất nhiều sinh mệnh ánh sáng đáng yêu đi khắp nơi. Chỉ có tình yêu. Và nó thật đẹp, yên bình, hài hòa. Đây là nơi tôi xuất xứ.

D: Bạn nói có một khu vườn ở đó?

I: Ồ, vâng. Nó thật là đẹp. Nó tỏa sáng với ánh sáng vàng kim của Thượng Đế. Nó chiếu sáng, năng lượng và tần số hoàn toàn bình an, tình yêu và hòa hợp. Có những đài phun nước hoàng kim xinh đẹp. Chúng giống như nước, nhưng nó là bản chất của Thượng Đế chảy ra khắp nơi. Đó chỉ là tình yêu, hạnh phúc, và vẻ đẹp tinh khiết.

Điều này nghe có vẻ tương tự như nơi mà Patricia mô tả chỉ một tuần trước đó.

I: Chúng tôi đều là những sinh mệnh ánh sáng. Chúng tôi nhận ra nhau bằng bản chất và tần số rung động. Không có giao tiếp bằng lời nói. Chúng tôi chỉ nói không lời. Đó chỉ là rung động của những gì chúng tôi muốn nói đến người khác. Đây là nơi tôi xuất xứ. Và đây là nơi có hạnh phúc, hòa bình và hòa hợp trọn vẹn. Tôi đi qua lại trong trạng thái ngủ của mình. Tôi gặp hội đồng và chúng tôi thảo luận về công việc mà tôi phải làm trên cảnh giới Trái Đất này.

D: Hội đồng ở đâu?

I: Hội đồng cũng nằm trên hành tinh này, chúng tôi gặp nhau trong những khu vườn xinh đẹp.

D: Bạn làm điều này trong trạng thái ngủ.

I: Vâng. Tần số đó trong trạng thái ngủ của tôi. Mặc dù hình thể vật lý và tâm trí vật lý của tôi không nhớ. Nhưng điều này được thực hiện suốt. Và tôi cũng đi làm công việc vặt trong trạng thái ngủ. Chúng tôi nhìn vào tất cả những tương tác mà tôi có với những sinh mệnh khác nhau ở cảnh giới Trái Đất này. Và bất cứ khi nào có sự giúp đỡ cần thiết, tôi được hướng dẫn và chỉ dẫn để làm bất cứ việc gì tôi phải làm.

D: Là với những người bạn biết hoặc người khác hay...?

I: Một số người tôi biết, và có những người khác mà tôi không biết.

D: Bạn hướng dẫn họ cái gì khi gặp họ vào ban đêm?

I: Tôi làm việc với họ ở nhiều cấp độ. Tôi làm việc với tâm trí. Tôi truyền những khuôn mẫu tư tưởng trong họ, để họ có thể thay đổi cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi cũng chữa lành một số người trong họ. Tôi làm việc cùng tần số và năng lượng chữa trị với nhiều người trong số họ. Tôi cũng đi vào vùng chiến tranh và làm việc với người bị thương. Tôi làm việc với những người đau đớn. Tôi đã làm rất nhiều công việc ở Afghanistan. (2002) Có rất nhiều chấn động và đau đớn ở đất nước này. Không chỉ với những người lính Mỹ và các lực lượng gìn giữ hòa bình khác ở đó, mà người dân địa phương cũng hoàn toàn và triệt để bị tổn thương với những gì đang diễn ra. Họ không quen với mọi quả bom đã rơi xuống đó. Tất cả các thương tích đã xảy ra với vùng đất của họ. Có rất nhiều tàn phá ở đó. Một nửa trong số đó không được báo cáo trong phương tiện truyền thông của bạn, hoặc trong tin tức của bạn.

D: Tôi có thể tin điều đó. Chúng tôi không thực sự biết những gì đang xảy ra.

Phần còn lại của phiên làm việc đề cập đến những dự đoán về cuộc chiến nổ ra ở Iraq năm 2003 tới. Họ rất chính xác, nhưng tôi chưa quyết định có nên đưa nó vào cuốn sách này hay không. Tôi chỉ muốn gộp vào đây một phần có liên quan đến công việc chúng ta làm trong trạng thái ngủ của mình mà ý thức của chúng ta không biết đến. Chúng tôi được cảnh báo rằng sẽ có nhiều người thiệt mạng trong chiến tranh, và những người như Ida sẽ rất bận rộn trong thời gian “ngủ” để dẫn dắt họ đi đúng hướng.

* * *

Có rất nhiều trường học trên cõi tinh thần, đây đã được thảo luận trong Between Death and Life. Những ngôi trường tiến bộ nhất nằm trong khu phức hợp Ngôi Đền Trí Tuệ, có các Đại Giảng Đường, nơi có thể học mọi thứ biết và không biết. Đây cũng được mô tả trong sách Holiday in Heaven của Aron Abramsen. Nhiều trong số các giáo viên là người hướng dẫn tiến bộ đã hoàn thành đủ nghiệp của mình nên không cần phải quay trở lại Trái Đất để có thêm bài học. Họ đang ở vị trí dạy và huấn luyện những người khác. Như đã nói trong sách khác của tôi, “Bạn không thể trở thành người hướng dẫn miễn là bạn cần một người hướng dẫn.” Thông thường, việc đào tạo để trở thành người hướng dẫn bắt đầu khi người đó rời cảnh giới Trái Đất. Các người hướng dẫn và trưởng lão quyết định xem người đó đã sẵn sàng cho sự tiến bộ này chưa, sau khi nhìn vào đánh giá cuộc đời. Tuy nhiên, mọi thứ trên Trái Đất đang thay đổi nhanh chóng và việc đào tạo cũng phải thay đổi theo. Có rất nhiều vấn đề trên Trái Đất vào thời điểm hiện tại mà nhiều linh hồn tiến bộ đã nhập thể, không phải để làm ra nghiệp riêng của họ, mà để giúp đỡ những người khác trong cơ thể vật lý. Tất nhiên, họ không biết điều đó một cách có ý thức — rằng họ là những linh hồn cao cấp được gửi đến Trái Đất cho các mục đích cụ thể. Nhưng thông qua công việc của mình, tôi đang gặp được càng ngày càng nhiều những người trong số họ, và tiềm thức của họ không còn do dự mà nói với họ rằng họ có một công việc để làm, và họ sẽ tiếp tục làm tốt hơn thay vì lãng phí thời gian quý báu. Trong những ngày đầu tiên tôi làm việc trong trạng thái nhập thần, điều này đã không được nhắc tới. Bây giờ nó được đưa lên với hầu hết mỗi thân chủ. Nó nhấn mạnh rằng thời gian đang ngày càng ngắn đi, và họ phải tiến hành công việc mà họ tình nguyện làm.

Bởi vì có quá nhiều linh hồn tiến bộ đã quay trở lại cảnh giới Trái Đất, một số sự huấn luyện tinh thần được thực hiện trong trạng thái ngủ. Một số huấn luyện mà những linh hồn này nhận được là làm thế nào hỗ trợ những linh hồn đang rời Trái Đất qua quá trình tử vong. Trong trạng thái ngủ họ đã giúp đỡ nhiều như vậy với sự trợ giúp của một người hướng dẫn giàu kinh nghiệm hơn. Họ không được gửi đi để tự thực hiện công việc này cho đến khi họ có đủ sự huấn luyện, kinh nghiệm hoặc sự tự tin để cảm thấy họ có thể xử lý nó. Nhiệm vụ chính của họ là dẫn dắt người ta đi đúng hướng và không hoảng loạn, như thế “người tiếp rước” có kinh nghiệm và thích hợp hơn có thể tiếp quản. Bên cạnh đó, khi chưa tới thời điểm rời bỏ cơ thể, người trợ giúp cũng không thể vượt qua một điểm nhất định.

* * *

Trong công việc của mình, tôi đã khám phá ra rằng phần thực sự của chúng ta: linh hồn hay tinh thần của chúng ta, không bao giờ ngủ. Thân thể vật lý là cái phần mệt mỏi và phải nghỉ ngơi. Tinh thần thì không cần điều này. Tôi luôn luôn nói, “Nó sẽ buồn chán khi ở quanh đợi cơ thể thức dậy để có thể tiếp tục cuộc sống.” Cho nên trong khi cơ thể đang ngủ, tinh thần có nhiều cuộc phiêu lưu khác biệt của riêng mình. Nó có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới, hoặc đến cõi tinh thần và trò chuyện với các người hướng dẫn của mình hoặc các master và trưởng lão để có thêm thông tin, tham dự các lớp học và huấn luyện đào tạo. Tôi nghe từ nhiều độc giả, những người báo cáo những giấc mơ đi học khi ở trong trạng thái ngủ. Tôi cố gắng giải thích với họ rằng nó có thể là có thật, bởi vì đây là nơi tinh thần yêu thích thăm lại. Họ cũng có thể du hành đến các hành tinh hoặc chiều kích khác. Thông thường, phần ý thức không có ký ức về những chuyến đi này trừ khi nó nhớ những giấc mơ bay hoặc những nơi không quen thuộc. Đây tương tự như trải nghiệm chuyến đi Ngoài Cơ Thể, khi người đó đã tự huấn luyện mình ra khỏi cơ thể và nhớ được những gì họ nhìn thấy. Trong suốt cuộc sống vật lý, tinh thần được kết nối với cơ thể bằng dây bạc hoạt động như dây buộc trong suốt thời gian bạn còn sống — Dây rốn không bị đứt cho đến khi cơ thể vật lý chết đi.

Bằng sự tử vong đó, sợi dây bị cắt đứt và tinh thần được thả trở về “nhà”. Khi tinh thần du hành ngoài cơ thể vào ban đêm, nó luôn luôn được nối bằng dây bạc. Vào một thời điểm nhất định, cơ thể phải thức dậy để tiếp tục cuộc đời của nó, khi đó tinh thần cảm thấy sợi dây kéo mạnh, và nó “bị rút vào”, đó là một từ ngữ tốt hơn. Tại thời điểm đó tinh thần quay trở lại cơ thể và cơ thể có thể thức tỉnh.

Nhiều người đã báo cáo với tôi một cảm giác quái lạ mà họ đôi lúc cảm thấy khi tỉnh dậy. Điều này cũng có thể xảy ra khi cơ thể sắp ngủ. Họ nói rằng họ bị tê liệt tạm thời, và điều này có thể khá đáng sợ. Một phụ nữ nói bác sĩ nói với cô rằng đó là một tình trạng nghiêm trọng được gọi là “ngưng thở khi ngủ”, và phải trả hơn 1700 dollar cho các bài kiểm tra giấc ngủ — Nó thực sự hoàn toàn không có gì phức tạp, nhưng là một hiện tượng tự nhiên đôi lúc xảy ra. Trong khi tinh thần ngắt kết nối khỏi cơ thể, các chức năng cơ thể được một phần khác của não bộ coi sóc, chính xác hơn là đi vào cơ chế lái tự động. Khi tinh thần trở lại, các liên kết não/cơ thể phải tái kết nối. Nếu cơ thể thức dậy quá sớm trước khi các kết nối được ổn định thì sẽ có cảm giác tê liệt tạm thời. Tôi đã điều tra các trường hợp mà một tiếng động bất thình lình trong môi trường làm người đó thức dậy đột ngột trước khi họ hoàn toàn trở vào lại cơ thể. Nếu họ có thể thư giãn trong vài phút, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cảm giác tương tự có thể xảy ra khi tinh thần rời khỏi cơ thể và ngắt kết nối. Điều này cho thấy tinh thần và thể xác thực sự tách biệt ra sao. Thân thể không thể tồn tại nếu không có tia lửa sự sống ở bên trong, nhưng tinh thần hay linh hồn có thể tồn tại mà không cần cơ thể. Khi chết, khi tinh thần ra đi lần cuối, liên kết bị phá vỡ và cơ thể bắt đầu hư hỏng ngay lập tức. Không có tinh thần của sự sống, tất cả các hệ thống đều ngừng hoạt động. Sau đó, khi dây bạc bị cắt đứt lúc tử vong, tinh thần không thể trở lại cơ thể nữa.

Trong phiên làm việc này, cũng như những người khác, chúng ta thấy rằng “chân ngã” của chúng ta – tinh thần, không chỉ là du hành và có những cuộc phiêu lưu trong khi cơ thể ngủ, mà cũng đang làm việc. Có vẻ như nhiều công việc đang được thực hiện trong trạng thái astral mà chúng ta hoàn toàn không ý thức được. Như tôi đã nói trong một phiên làm việc, “Dù thế nào đi nữa, những điều này đang xảy ra. Bạn không có quyền kiểm soát nó. Chúng là một phần sự tồn tại của bạn mà bạn không biết. Bạn không thể làm gì trong chuyện này. Chúng là tự nhiên, vì vậy không có gì phải lo lắng về nó.” Nó cũng giống như với luân hồi và các khái niệm siêu hình khác — vẫn tiếp tục xảy ra bất kể con người có tin vào chúng hay không. Tôi được cho biết chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết sự phức tạp của tất cả. Đó là bất khả thi.

Vấn đề ở trong sự hiểu biết và sự lĩnh hội nằm trong tâm trí — không phải là não bộ, mà là tâm trí, không có gì trong đó có thể nắm bắt được toàn bộ những khái niệm này. Vì vậy, tôi được trao cho những mẩu nhỏ và gợi ý về sự khổng lồ của tất cả. Thời gian trôi qua, có vẻ như chúng ta đang được phép nhìn thấy nhiều hơn, và chúng ta có thể cố gắng hiểu nó. Nhưng đó là nhìn chăm chú qua một vết nứt nhỏ trong bức tường của thời gian và không gian, và được cho phép để xem một phần nhỏ của toàn bộ bức tranh.

* * *

Khi một linh hồn chọn trở lại Trái Đất cho một chu kỳ sống khác của thân thể vật lý, nó sẽ đến với kế hoạch của nó về những gì nó muốn đạt được trong khoảng thời gian này. Nó đã gặp các trưởng lão và master, xem xét cuộc đời nó vừa rời bỏ, và làm ra quyết định, kế hoạch và mục tiêu. Nó đã thỏa thuận với các linh hồn khác mà nó đã liên kết với các khoản nợ để trả. Và với sự cho phép của họ, một số điều sẽ được giải quyết và một số bài học sẽ được học. Nó trở lại Trái Đất với một kế hoạch tốt đẹp nhỏ bé được gói lại như một món quà Giáng sinh. Vấn đề chính là đây là một hành tinh có tự do ý chí. Điều này làm cho Trái Đất trở nên đầy thách thức. Tất cả những người khác đang có kế hoạch nhỏ tốt đẹp của họ. Và bởi tự do ý chí, những kế hoạch, hy vọng và sợ hãi của họ đôi khi sẽ đụng độ nhau. Đồng thời, tinh thần nhập thể trong khi tất cả ký ức đã bị xóa bỏ kể cả kế hoạch đã thành lập ngay từ đầu. Chỉ có tiềm thức nhớ được. Một lần tôi hỏi, tại sao chúng ta không nhớ? Như thế không phải dễ dàng hơn sao? Tôi được bảo, “Nếu bạn biết câu trả lời, đây sẽ không phải một bài khảo nghiệm.” Vì vậy, chúng ta đến Trái Đất và nghĩ mình đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức sẽ được an bày theo cách của chúng ta để đến thẳng mục tiêu — ước mơ, nguyện vọng hay thách thức. Nhưng đôi khi, chúng ta không sẵn sàng giống như mình nghĩ. Nó luôn luôn nhìn dễ hơn từ cõi bên kia. Trong khi chúng ta đang sống qua những nỗi thất vọng của cuộc sống vật lý, chúng ta bị hút vào trong mọi thứ khiến chúng ta là “con người”. Hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành việc đó và vượt qua khảo nghiệm để lên “lớp” tiếp theo. Hoặc chúng ta lỡ lầm và sẽ phải quay về làm lại một lần nữa. Bạn không thể lên lớp hoặc khóa tiếp theo cho đến khi bạn hoàn thành bài học và bài kiểm tra của lớp này. Trong trường học này, bạn có thể xuống lớp, nhưng không thể bỏ qua một lớp. Có rất nhiều trường học nghiêm ngặt với các quy tắc và quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, nghịch lý là những vị thầy dạy của trường cũng rất tử tế, công chính và thấu hiểu.

Khi chúng ta bước vào cuộc đời với một kế hoạch, chúng ta cũng có một kế hoạch cho sự ra đi khỏi cuộc sống này của mình. Trước khi nhập thế, mọi người đều quyết định họ sẽ thoát ra. Điều này được nói mà không có xúc cảm gì, và phải được hiểu theo cách đó. Không gì trong đó được tầng thứ ý thức biết đến, và có lẽ rất khôn ngoan khi chúng ta không nhớ những kế hoạch này. Mọi người luôn nói rằng họ không muốn chết, họ không muốn bệnh, và họ không có kế hoạch bỏ lại người thân của mình. Họ sẽ mạnh mẽ phủ nhận rằng họ đã hoạch định cái chết của chính họ. Nhưng đó là một phần của kế hoạch vượt xa sự hiểu biết và kiến thức của chúng ta. Vì vậy, cách duy nhất để nhìn vào nó với tâm trí nhân loại hạn chế của chúng ta là: nhìn một cách logic mà không có cảm xúc các loại.

Có nhiều lý do để tinh thần quyết định đã đến lúc phải rời bỏ thể xác. Nó đã hoàn thành mục tiêu và kế hoạch của mình, cũng làm xong tất cả các nghiệp cần thiết cho cuộc đời này — trường hợp này không cần phải tiếp tục nữa. Trong các trường hợp khác, nó quyết định rằng những người khác sẽ tiến triển nhanh hơn nếu họ không sống lệ thuộc vào đương sự. Trong những trường hợp này, tinh thần quyết định từ bỏ sự phát triển của chính mình để những người quá lệ thuộc có thể tự bước đi — như vậy, họ mới có thể “trưởng thành”, nói theo một cách khác. Những lý do này thường không rõ ràng trên bề mặt, và có thể chỉ được phát hiện sau nhiều sự tìm kiếm linh hồn.

Một kịch bản thú vị khác là cuộc sống của một số người bị khóa cứng vào một chuỗi các sự kiện chuyển hướng khiến việc đạt được mục tiêu của họ trong cuộc sống trở nên bất khả thi. Có lẽ bởi những lựa chọn không thích hợp được thực hiện thông qua tự do ý chí, mà họ đã thất bại trong việc hoàn thành mục đích nhập thế của mình. Vì vậy, họ quyết định chết, thoát khỏi tình cảnh và bắt đầu lại. Lần tiếp theo, hy vọng, họ sẽ không bị mắc kẹt trong cùng một phương hướng hoặc tình huống nữa.

Một lựa chọn thú vị và thích hợp hơn cho điều này là cuộc đời của một người “chết” theo một cách khác. Người đó cũng bị khóa vào một chuỗi các sự kiện mà sẽ không cho phép họ đạt được những thứ mà họ bước vào cuộc đời này để làm. Quá nhiều thời gian sẽ mất đi nếu họ chết về mặt thể xác để bắt đầu lại. Hoặc có lẽ những điều kiện vật lý cần thiết sẽ không hiện diện trong một dòng thời gian. Thay vì chết, họ quyết định bắt đầu lại bằng cách tạo ra cái chết của cuộc sống mình theo một cách khác. Bằng cách mất đi tất cả mọi thứ mà họ yêu quý, đặc biệt là toàn bộ tài sản vật chất của họ. Kịch bản như vậy cũng sẽ cho phép họ tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống, và đó không phải là tài sản, dù họ có nắm chặt chúng tới như thế nào. Bây giờ mọi thứ đã bị lấy đi, họ có thể bắt đầu lại và một lần nữa xuất phát tới mục tiêu thực sự của mình trong cuộc sống — cái họ thực sự đến để làm. Họ trở nên quá đắm chìm trong thế giới vật chất, vì vậy tất cả phải bị lấy đi, không có vật chất làm phân tâm, họ có thể tiến theo đúng hướng. Một sự cố như vậy xảy ra với một thành viên trong gia đình tôi. Qua một loạt các tình cảnh kỳ lạ ngoài tầm kiểm soát của họ, họ đã hoàn toàn mất đi mọi thứ: nhà cửa, doanh nghiệp, nghề nghiệp, và tất cả tài sản vật chất. Vào thời điểm đó, nó có vẻ như là một vòng xoáy độc ác của số phận hay sự trừng phạt của Thượng Đế. Nó rất khó hiểu. Nhưng thời gian đã chứng minh đó là một phương pháp đẩy họ đi theo một hướng khác. Hướng mà họ cần phải đi suốt cả cuộc đời, nhưng họ đã bị mắc kẹt trong một lộ tuyến cuộc sống khác. Người ta nói khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Trong trường hợp này cánh cửa không chỉ đóng lại, nó đã đóng sầm lại. Họ không còn lựa chọn nào ngoài việc đi theo một hướng khác. Không có đường lui. Rất nhiều lần, những gì có vẻ như là một thảm họa thường là một phước lành được ngụy trang.

Một khách hàng đã đưa ra một ví dụ khác cho một biện pháp quyết liệt. Trong cuộc phỏng vấn của tôi với anh ta, người đàn ông nói với tôi về một biến cố khủng khiếp xảy ra khi anh còn trẻ hơn. Anh ta bị tấn công trong ngõ nhỏ ở một thành phố lớn, bị một băng nhóm đâm nhiều nhát và bỏ mặc cho chết. Anh ta bò ra ngoài đường phố, nơi có người phát giác và đưa anh ta đến bệnh viện. Anh ta hầu như đã chết và ở lại bệnh viện trong một thời gian để hồi phục. Một trong những điều anh muốn biết trong phiên của chúng tôi là mục đích của trải nghiệm khủng khiếp đó. Tại sao nó xảy ra? Trong suốt phiên làm việc, khi tôi liên lạc với tiềm thức và hỏi câu hỏi đó, câu trả lời rất đáng ngạc nhiên. Nó nói, “Ồ, đó là một nhóm bạn bè của anh ấy tình nguyện giúp anh ấy” Tôi nghĩ, với những người bạn như vậy, ai cần kẻ thù làm chi nữa? Đó không giống chuyện mà một người bạn sẽ làm ra!

Tiềm thức giải thích rằng việc đó đã được dàn dựng từ cõi bên kia. Cuộc sống của người đàn ông đã đi sai hướng, và anh không thể trở lại con đường của mình mà không có hành động quyết liệt có thể xoay chuyển lại cuộc sống của anh. Đã có nhiều nỗ lực vi tế để thu hút sự chú ý của anh, và khi chúng không hiệu quả, cuộc tấn công này đã được an bày. Quyết liệt, kịch tính, không thể giải thích, vâng, nhưng nó cho thấy những cực đoan mà vũ trụ sẽ đi tới để xoay chuyển lại cuộc sống của một người nào đó mà không cần họ phải rời khỏi thế giới này. Tử vong có lẽ sẽ là bước tiếp theo nếu điều này không hiệu quả.

Một khi linh hồn quyết định đã đến lúc rời khỏi cơ thể, nó sẽ sắp xếp các sự kiện để có thể chết. Một điểm thú vị đã được đưa ra thông qua các tài liệu hồi quy của tôi: rằng một trong những vấn đề ngày hôm nay là cơ sở y tế. Nếu người đó đang hấp hối trong bệnh viện, bình thường các bác sĩ sẽ cố gắng giữ cho họ sống bằng mọi thiết bị tuyệt vời có sẵn. Bên cạnh đó, gia đình cũng không nỡ để họ rời đi dù cơ thể vật lý bị hư hỏng đến mức không thể duy trì được nữa, và đó không có điểm dừng. Vì vậy, cách dễ và nhanh nhất với ít khả năng gây nhiễu nhất là chết vì tai nạn hoặc thảm họa tự nhiên các loại. Một số trong những phương pháp thoát khỏi cuộc sống này được gọi là “tai nạn kỳ quặc” và có thể khá là kỳ quái. Tôi luôn tin rằng nếu đó là thời điểm bạn ra đi, nó sẽ xảy ra ngay cả khi bạn đang ngồi trong phòng khách của mình. Có những trường hợp báo cáo về máy bay hoặc xe hơi đâm vào nhà và giết chết ai đó.

Trong khi tôi viết bài này vào cuối năm 2003, trận động đất khủng khiếp ở Bam, Iran đã diễn ra lấy đi mạng sống của hơn 41.000 người. Trước khi chúng tôi có thể in cuốn sách này, trận động đất và sóng thần khủng khiếp 9,3 độ Richter xảy ra vào Giáng sinh năm 2004, ngoài khơi bờ biển Indonesia. Tổng cộng gần 200.000 người quyết định rời đi trong một cuộc di dân tập thể. Cũng trong thời gian đó, nhiều người đã chết trong bùn lầy và tuyết lở ở các nơi khác trên thế giới. Như đã trình bày trong chương này, người ta thường quyết định rời đi cùng nhau. Tất cả đều được quyết định ở tầng thứ tiềm thức và được tiến hành sắp xếp (hoặc như Patricia nói, “tập dượt”). Cũng sẽ có những sắp xếp cho những người không liên quan để thoát hiểm một cách kỳ diệu, hoặc không ở đó ngay từ đầu. Điều này xảy ra với nhiều người mà vừa xui xẻo bỏ lỡ chuyến bay hoặc đã bị hủy hẹn vào ngay phút cuối; hay bị trì hoãn rời khỏi nhà bằng cuộc gọi điện thoại phút chót, để rồi nhận thấy họ suýt kẹt vào một tai nạn khủng khiếp. Tôi cũng tin các thiên thần hộ mệnh của chúng ta đóng góp một phần lớn trong tất cả những việc này. Họ đang bận rộn để cố cảnh báo chúng ta với những đề nghị và cú thúc tinh tế, hoặc “tiếng thì thầm trong đầu của chúng ta”. Và đôi khi các phương pháp giữ an toàn cho chúng ta không được tinh tế. Chúng ta phải học cách chú ý đến trực giác và cảm giác “trong lòng” chúng ta.

Chương 13
NGƯỜI THỨ NHẤT CỦA BỘ BẢY

Phiên làm việc này thực hiện trong thời gian tôi phát biểu tại Hội nghị Vòng tròn Lúa mì ở Glastonbury, Anh quốc vào tháng 7 năm 2002. Đây là một thành phố rất cổ với nhiều đầu dây mối nhợ xa xưa cùng quá khứ, ở đó có một năng lượng khổng lồ mà có thể cảm nhận. Phiên làm việc tiến hành ở nhà nghỉ Bed and Breakfast mà chúng tôi đang ở, bước một cái là ra quảng trường. Thân chủ Robert đã đi tàu từ London đến cho phiên làm việc. Anh đã dẫn kênh một vài năm, cũng viết một cuốn sách dẫn kênh, dù vậy anh cảm thấy không thể có được thông tin cá nhân đáng tin cậy từ kênh, đặc biệt là về phương hướng cuộc sống. Vì vậy, anh muốn một phiên làm việc cá nhân để làm rõ một số điều. Tôi cố gắng giúp thân chủ tìm ra lựa chọn tốt nhất cho cuộc sống của họ, với sự hợp tác của tiềm thức. Vì đã quen với trạng thái nhập thần, anh đã vào sâu rất nhanh chóng. Điều này thường xảy ra khi làm việc với những người dẫn kênh, nhà tâm linh, nhà trị liệu hoặc những người thường xuyên thiền. Trạng thái thay đổi là một điều quen thuộc.

Khi được yêu cầu đi đến một nơi đẹp đẽ, anh đã liên hệ được với ai đó, vì vậy tôi không cần phải hoàn thành khúc dạo đầu mà thường yêu cầu phương pháp đám mây. Nhờ câu trả lời mà họ đưa ra, tôi thường có thể cho họ biết họ ở đâu. Và tôi biết cái mà không giống những nơi đẹp đẽ thông thường. Nếu mô tả nghe có vẻ siêu phàm, đó thường là đầu mối đầu tiên. Tôi bật máy ghi âm và cố gắng ghi lại những gì anh đã nói.

Anh thấy mình ở một nơi tuyệt đẹp bên thác nước. Có một ông lão râu bạc ở đó. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy anh không ở một nơi bình thường. Robert tiếp tục với một giọng nhẹ hầu như không nghe được, “Ông ta nói, “Cậu đau quá nhiều. Hãy đến đây.” Ông ta muốn phân phát kiến thức. Ông ấy nói tôi phải phân phát kiến thức. Và ông ấy là một phần của sự sáng tạo của kiến thức đó. “Cậu là người trung gian của kiến thức đó. Cậu cần phải hiểu nỗi đau.””

D: “Nỗi đau” có nghĩa là gì?

R: Ảnh hưởng của nó lên cơ thể con người. Gánh nặng mà cậu mang theo. Cậu bé. Ông ta đang nói chuyện với cậu bé. Cậu bé này.

D: Bạn thấy mình là một cậu bé? (Vâng) Khoảng bao nhiêu tuổi?

R: Cậu bé ba tuổi.

D: Và cậu ấy ở nơi tuyệt đẹp có thác nước này?

R: Cậu ấy ở đó ngay lúc này. Không nhất định phải là mọi lúc đều đẹp dẽ. Đó là trải nghiệm đa chiều của cấu trúc phân tử, của sự tương đương với nó như là tích cực và tiêu cực. Đứa trẻ ở đây để học và dạy. Không chỉ có hoa, mà còn có hoa sống và hoa chết. Và chu kỳ phát triển là sáng tạo.

Giọng anh trở nên to hơn, từ kinh nghiệm cùng giọng nói và từ vựng, tôi biết có một thực thể đang nói chuyện thông qua Robert. Trên vài phương diện, thực thể đã xuất hiện khác với những người tôi thường trò chuyện trong trạng thái này. Thực thể này sử dụng từ ngữ và thuật ngữ phức tạp thường khó hiểu, còn tạo ra từ mới. Đây có thể vì thực thể không quen dùng từ vựng của con người, đồng thời ứng khẩu thành từ. Thực thể cũng có vẻ có một sự quan tâm lãnh đạm hơn, gần như trừu tượng đối với Robert. Tiềm thức sẽ có một quan điểm người quan sát tách biệt khi nói về thân chủ, nhưng thực thể này gần như là lạnh lùng trong sự quan sát của nó. Khi chúng tôi tiến hành, nó mô tả Robert như một kiểu người khác với người tôi đã gặp. Mục đích tiên quyết của tôi là bảo vệ thân chủ, nhưng thực thể này khiến tôi không thoải mái, trò chuyện cũng rất khó khăn và tẻ nhạt. Ngôn từ và thuật ngữ quá phức tạp để hiểu rõ, vì vậy tôi đã tập trung và cố gắng làm rõ phần lớn phiên làm việc.

Cơ thể của Robert bắt đầu có triệu chứng, thỉnh thoảng co giật với co thắt đột ngột. Tôi hỏi, “Đây là gì thế?” Không có câu trả lời. Tôi biết nếu tôi không tập trung vào triệu chứng này, nó sẽ tự mình dừng lại, bởi vì nó có vẻ không khiến Robert khó chịu về thể chất.

R: Tần số đa chiều của đứa trẻ đến đây để học. Cậu ta có nhiều yếu tố liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều thông tin liên quan đến vấn đề này. Thông tin này là rất tối thượng, và gánh nặng đặt lên đứa trẻ đôi khi là mênh mông. Nhưng tầm quan trọng của thông tin này trở thành một tần số năng lượng rung động. Như vậy sự tái phân cực của nhân loại và các cực cậu ta làm việc trong đó có thể tạo ra một quá trình tái cơ cấu mới.

D: Tại sao gánh nặng này phải đặt lên một đứa trẻ?

R: Đứa trẻ không phải là một đứa trẻ. Đứa trẻ là một thành phần của năng lượng này. Đứa trẻ là thực tại đằng sau format nhân loại của bạn. Nhưng thực tại đằng sau đứa trẻ là — cậu ta là một hỗn hợp của năng lượng. Và năng lượng đó là tương thích đằng sau sự thay đổi con người, cơ thể, tinh thần, tâm trí và thể chất là một phần của nó. Cuộc chiến giữa 3D và phi vật lý là một thứ rất khó khăn. Bởi vì có một cuộc chiến bên trong tần số nhân loại này. Và cho đến khi cuộc chiến đó chấm dứt, đứa trẻ sẽ tiếp tục với cơn đau. Và phi kiến thức là cái được yêu cầu.

D: Vậy phi kiến thức là cái đang tạo ra nỗi đau? Đó có phải ý bạn không?

R: Đó là sự không chấp nhận của phi kiến thức.

D: Nhưng bạn biết, đó là cách chúng tôi đang sống trong cuộc sống con người. Chúng tôi đến mà không có kiến thức.

R: Đứa trẻ này đã đến với kiến thức.

D: Chúng tôi rất tò mò anh ta có những kiếp khác trên Trái Đất không? (Không) Kiếp trước của anh ấy là ở đâu?

Robert bắt đầu một chuỗi những âm thanh không thể hiểu nổi, giống như lốc cốc. Tình trạng này kéo dài khoảng một phút, liên tục, như thể cố gắng để làm một cái gì đó ra nhanh chóng, nhưng trong một hình thức không thể hiểu. Nó không giống như một ngôn ngữ, mà chỉ là một loạt âm thanh. Tôi đã cố để dừng nó lại.

D: Bạn sẽ phải nói bằng tiếng Anh, để tôi có thể hiểu bạn.

Robert thở hổn hển vài tiếng, như thể đang phanh lại để dừng một thứ tuôn tràn.

R: Chúng tôi phải tải các format năng lượng vào trong tần số của năng lượng 3D ở đây. Như vậy, cậu ta có thể tái phát âm theo format của mình cho bạn.

D: Nhưng bạn không được làm hại phương tiện theo bất cứ cách nào.

Tôi luôn cẩn trọng khi có những biểu hiện vật lý kỳ lạ xảy ra. Tôi luôn muốn đảm bảo rằng các thực thể (hoặc bất cứ cái gì là họ) nhận ra rằng phương tiện vật lý mà họ đang cố gắng nói thông qua có thể bị tổn hại bởi năng lượng của họ. Nhưng tôi không bao giờ phải lo lắng, vì “họ” có vẻ cũng mang tính bảo vệ như (thậm chí nhiều hơn) tôi.

R: Phương tiện không bao giờ bị hư hại. Hư hại được tạo ra bởi mục đích ở tầng thứ 3D của đứa trẻ, về sự không chấp nhận cậu ta là ai. Cậu ta tạo ra tổn hại của chính mình. Tổn hại không đến từ, không phải trong chúng tôi. Thể chất mà đứa trẻ tạo ra là tổn hại tạo ra. Chúng tôi không gây ra tổn hại nào cho đứa trẻ.

D: Bởi vì đó là yêu cầu của tôi khi làm những phiên này — không tổn hại gì đến phương tiện.

Anh ta vẫn đang trải qua những cơn co giật, giống như điện tích. Điều này cộng với phản ứng cơ thể cùng những âm thanh kỳ lạ, khiến tôi quan ngại.

R: Điều này chưa bao giờ xảy ra. Chúng tôi tương thích thông tin của bạn.

D: Được rồi. Nhưng tôi tò mò nếu không có một cuộc đời vật lý trên Trái Đất trước đây, vậy phần lớn các kiếp sống anh ta ở đâu?

R: Không có gì giống như format “có kiếp sống”.

D: Anh ấy chưa bao giờ có một cuộc sống vật lý ở bất cứ chiều kích nào khác?

R: Vâng. Một cuộc sống trong chiều kích mà bạn không nói đến.

D: Không phải trong chiều kích này. (Vâng) Nhưng anh ta đã ở trong chiều kích nào khác trước khi đến đây?

R: Một chiều astral.

D: Đấy có tính vật lý không? (Không) Bởi vì tôi biết có những chiều kích khác mà tồn tại người và thành phố vật lý.

R: Một gói thông tin tương thích là một phần của quá trình chuyển đổi giữa đứa trẻ này và cuộc sống mà một người chấp nhận vào thời điểm này. Gói thông tin này là cái mà đứa trẻ mang. Cậu ta là một thân thể ánh sáng. Cậu ta là một thân thể ether. Cậu ta là một thân thể vật lý. Nhưng không chỉ như vậy, cậu ta là một tần số đa chiều mang một lượng kiến thức khổng lồ. Đây đang được lần lượt chuyển tải xuống, thông qua các tầng thứ, thông qua một tần số thuộc 3D. Vì vậy, đứa trẻ này có thể rung động kiến thức đó trong một format giọng nói. Trong một format xoắn ốc hướng tới và với một sự hiểu biết những cái đang làm việc cùng các tầng thứ tại thời điểm này.

Trong phiên làm việc, thực thể này nhiều lần sử dụng từ “máy biến năng” như danh từ và động từ. Cuối cùng tôi đã có thể tìm thấy nó trong từ đồng nghĩa. Nó được định nghĩa là một thứ tương tự như máy biến áp, hoặc thứ biến đổi cái này thành cái khác.

D: Tôi đã tiếp xúc với nhiều người đang làm việc giống vậy. (Vâng) Điều này xảy ra ở ba tuổi hay trước đó?

R: Điểm chuyển tiếp, sự thay đổi, xảy ra vào thời điểm này.

D: Nhưng anh ấy đã được sinh ra là một con người vật lý. (Vâng) Và kiến thức đã có ở đó khi anh ta thậm chí còn là một đứa trẻ. (Không phải) Trước đó anh ấy... cái gì? (Tôi cố gắng để hiểu.)

R: Trước sự tồn tại và sự thay đổi, đứa trẻ là một format tư tưởng chuyển tiếp mà những người khác nhìn thấy, nhưng không thực.

D: Nó không rắn chắc và vật lý?

R: Vâng, đó là một hiện thân.

D: Nhưng nó đã được cha mẹ dưỡng dục.

R: Vâng, được nhìn thấy, nhưng trong thực tại, không. Vì vậy, đã không có vi phạm hoặc quá trình sáng tạo phát sinh cho nhân loại thông qua sử dụng một hình thể con người. Hình thể con người mà bạn nhìn thấy bây giờ là một quá trình sáng tạo. Đây không phải là một quá trình thực. Đó là một sự mường tượng. Một sự mường tượng mà chúng ta sẽ không thể tăng dài vào thời điểm này. Đó là một sự mường tượng.

Thân thể vật lý của Robert đang nằm trên giường chắc chắn có vẻ thật và rắn chắc, không phải là ảo ảnh. Tôi đã hy vọng trước khi phiên làm việc kết thúc, những nhận xét này sẽ được làm rõ hơn.

Một trong những sự cố mà Robert yêu cầu khám phá là làm việc với ký ức rằng có điều gì đó xảy ra với anh ta khi mới ba tuổi. Anh ta cảm thấy có một sự tu hú tráo con. Đó là thuật ngữ duy nhất anh ta thấy có thể có ý nghĩa.

R: Tu hú tráo con là phiên bản trong mắt đứa trẻ. Hiện thực đằng sau hoàn toàn khác.

D: Anh ấy cảm thấy như thể một sự thức tỉnh xảy ra vào lúc đó.

R: Một sự thức tỉnh trong mắt bạn. Đó là sự chấp nhận một nghĩa vụ.

D: Lúc ba tuổi?

R: Lúc ba tuổi, không phải là cậu ta. Kích thước của tư tưởng và giờ, phút, thời gian, chiều kích, là một quá trình mà chúng ta phải tự điều chỉnh bản thân. Để giải thích cho bạn, đang làm việc với chu vi của bạn. Vì vậy, chúng tôi sẽ chấp nhận những gì bạn đang nói, nhưng nó không phải là thực tại thực sự đằng sau chân tướng.

D: Vâng. Tôi đã nhiều lần nghe được điều này, vì vậy tôi có thể hiểu những gì bạn đang nói theo cách giới hạn của tôi. Nhưng cảnh anh ta nhìn thấy thác nước và ông lão, đó có phải là một nơi vật lý thực tế mà đứa trẻ được đưa đến không?

R: Đấy là điểm kết nối cổng, điểm kết nối này sẽ đưa cậu ta, nó và năng lượng trở lại một điểm phi tồn tại, đến một điểm của thực tại. Đến một điểm mà năng lượng và gánh nặng đằng sau năng lượng này được tạo ra bởi những sinh mệnh hiển hiện mà đang ở đây để giúp tạo ra một mục đích mới. Một format tư tưởng mới cho con người để tăng dài và căng trải tâm trí cậu ta tới. Quá trình này không phải là ép buộc lên con người. Đó là một sự chấp nhận. Và những người muốn làm việc với sự chấp nhận này có thể chỉnh sửa theo kiến thức này. Đây được gọi là “phi kiến thức”. Đó là một kiến thức mới. Nó không phải là cái mà được để lại trong những cổng từ tam tồn tại của bạn. Đây là một phi kiến thức, một sự chấp nhận mới. Một chu vi mới, một cấu trúc mới, một sự hiểu biết mới. Một cảm giác và xúc cảm mới mà đang được trao cho con người. Đứa trẻ này ở đây với kiến thức này. Cậu ta rung động với kiến thức này. Và đang làm việc với kiến thức này vào thời điểm này. Tại thời điểm này, đứa trẻ biết rất ít về chuyện cậu ta là gì. Nó không phải cái là cậu ta, đó là đường format quan trọng để thực hiện mà cậu ta mang theo. Không có nhiều những đứa trẻ đó trên hành tinh này. Chúng tôi xác định chu vi từ năm đến bảy đứa trẻ làm chính xác công việc vào thời điểm này, liên quan đến sự tăng dài của tâm trí.

D: Tôi được cho biết có những đứa trẻ đến mà ít nhiều giống như các kênh năng lượng, để giúp nhân loại vào lúc này.

R: Họ đều đến từ các khía cạnh khác nhau của cùng một thứ. Có rất nhiều người ở đây giúp đỡ hành tinh này tại thời điểm này trong thời gian.

D: Vậy đây chỉ là một khía cạnh khác?

R: Đây là một khía cạnh khác. Một mường tượng khác. Trong cách đứa trẻ là một mường tượng, một năng lượng, một khả năng, một sự tăng dài.

D: Vậy tinh thần trong cơ thể không có bất kỳ sự tồn tại vật lý nào khác trên các hành tinh hoặc chiều kích khác?

R: Điều này không đúng. Sự tăng dài của tâm trí không thể mang bản thân đến những điểm đó, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thân thể 3D ở đây. Không, và có thể là không, sự chấp nhận từ nơi đứa trẻ này đi đến. Nó sẽ can thiệp công việc hiện hành. Rất khó khăn khi đứa trẻ này đã chọn làm.

D: Nhưng tôi đang nói về linh hồn. Chúng ta biết rằng có một linh hồn và một tinh thần hiện diện trong cơ thể — đó là tia lửa của sự sống.

R: Tia lửa sự sống cháy trong đứa trẻ của tôi đã được tạo ra bởi mục đích sáng tạo đằng sau nhân loại. Do đó, nếu chúng ta đang làm việc từ điểm đó, mục đích sáng tạo có thể tái tạo và đặt chu vi cho đứa trẻ này. Và có chu vi và linh hồn mới của riêng mình để làm việc tại đây. Ghi nhớ, một linh hồn mới sẽ không có sự căng dài của những sự tồn tại trước đây. Nhưng lập trình, nếu bạn muốn tăng dài vào cuộc sống, bạn có thể căng trải dài vào trong cuộc sống đã được lập trình vào đứa trẻ này, nhưng chúng không có liên quan. Nếu bạn muốn hồi quy đứa trẻ này, bạn sẽ hồi quy vào các báo cáo ký ức được lập trình, nhưng chúng sẽ không có liên quan.

D: Đây có phải là dấu ấn tôi đã khám phá?

Để có một định nghĩa rõ ràng hơn về dấu ấn, xem sách Between Death and Life của tôi. Đây là một quá trình mà nhờ đó ghi chép về những cuộc đời khác có thể được in lên tinh thần. Đây là những kiếp sống mà đương sự đã không sống qua, nhưng cung cấp thông tin cần thiết cho phép họ hoạt động trong thế giới này. Tất cả ký ức bao gồm cảm xúc, được bao hàm trong thủ tục này, và không ai (kể cả người đó) có thể cho biết chúng có phải thật hay không. Điều này đặc biệt hữu ích nếu người đó chưa bao giờ có cuộc sống trên Trái Đất. Nếu đây là cuộc sống đầu tiên của họ trên hành tinh này.

R: Bạn có thể nói vậy. Đó là sự cẩn trọng của bạn. Điều này được chúng tôi chấp nhận.

D: Tôi đã làm việc với những người mà gọi nó là dấu ấn. Đó thực sự là những chương trình của những cuộc sống khác mà họ chưa bao giờ thực sự sống.

R: Đúng.

D: Vậy chúng ta cũng đang sử dụng các định nghĩa tương tự.

R: Đúng.

D: Tôi biết nó rất khó hiểu cho chúng tôi, vì tôi đã phát hiện linh hồn có thể phân mảnh vào nhiều khía cạnh khác nhau. Đây là những gì bạn đang nói, phải không?

R: Chính xác.

Khái niệm đó về sau sẽ được mở rộng trong cuốn sách này.

D: Tôi đã luôn đưa mọi người trở lại những kiếp sống phù hợp và tương thích, như thế họ sẽ hiểu những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình bây giờ. Và ý của bạn có nghĩa là điều này không thể?

R: Điều này sẽ không có liên quan.

D: Được rồi. Bởi vì chúng tôi luôn muốn biết linh hồn xuất phát từ đâu. Và nhiều người trong số họ đã tình nguyện đến đây để làm công việc này.

R: Hiển hiện, sáng tạo, cân xứng.

D: Bạn là ai, những sinh mệnh đang nói chuyện, khi bạn nói “họ”?

R: Chúng tôi là một phần của quá trình sáng tạo đằng sau format nhân loại. Nhân loại, sinh mệnh: Nguồn gốc đằng sau quá trình sáng tạo, mặt tiền của nhân loại và hành tinh mà chúng ta đang sống. Chúng tôi là một phần của mục đích sáng tạo đó. Chúng tôi là một phần của năng lượng đằng sau đó. Chúng tôi ở đây lúc này để tái khai mở những người muốn hiểu rằng có một sự tồn tại khác. Có một format năng lượng khác để di chuyển đến. Có rất ít người ở đây được chuẩn bị để chấp nhận những thay đổi và tương thích. Thay đổi là rất tương thích ở thời điểm này. Nhân loại đang ở một điểm mà họ đang căng trải sự tăng dài của tâm trí tinh thần đến điểm mà sự tồn tại của con người không thể tồn tại ở điểm tần số năng lượng này nữa. Đây không phải là một sự can thiệp. Đó là một tuyên bố của sự kiện. Cần phải có sự thay đổi. Cần phải có một sự hiểu biết. Nhưng việc di chuyển cần phải được thực hiện đúng, với sự hiểu biết, với kiến thức, với tái tần số của các cơ thể được chuẩn bị để làm như vậy. Và khi làm thế họ có thể nói chuyện và làm việc với các tầng thứ năng lượng này. Những tư tưởng và format này không phải là quá trình của nhân loại, mà là quá trình nỗ lực sáng tạo đằng sau cái cách con người đã được tạo ra.

D: Vâng, tôi có thể hiểu điều đó, dù có rất nhiều người không thể, vì tôi đã làm việc với điều này trong một thời gian dài. Nhưng tôi được cho biết có hàng chục ngàn người đã đạt đến mức mà họ sẽ là một phần của sự thay đổi này.

R: Có rất nhiều. Hàng chục ngàn là rất ít với những người vô danh trên hành tinh này. Hàng chục ngàn sẽ chính xác. Bạn nói đúng. Vấn đề là, có rất ít người thực sự mang một năng lượng của nguyên do. Nhiều người đang học nguyên do, nhưng thực ra nói chân tướng đằng sau nguyên do, đó là nguyên do cho đứa trẻ này. Đó là nguyên do.

D: Tôi biết có rất nhiều, nhiều người tham gia vào việc này, nhưng họ không biết gì về nó. Người ta không nhận thấy điều gì xảy ra dù có một sự thức tỉnh đang xảy ra. Ngày càng có nhiều ý thức về sự kiện một điều gì đó đang xảy ra với Trái Đất. Nhưng điều anh ấy muốn biết là, chuyện gì xảy ra khi anh ta ba tuổi.

R: Đứa trẻ biết chính xác những gì đã xảy ra, vì vậy chúng ta không cần phải cung cấp thêm thông tin về điều này.

D: À, anh ấy đã thắc mắc về nó.

R: Đứa trẻ có tất cả các câu trả lời. Cậu ấy luôn có chúng.

Ký ức mà ám ảnh Robert từ khi ba tuổi hoàn toàn không hợp lý: anh đang đứng trên bãi biển nhìn lên một vách đá, thấy những người anh ta cảm nhận là cha mẹ “thật” của mình đang bước xa khỏi anh trên đỉnh núi. Anh rất buồn, khóc và la hét để họ quay trở lại, không bỏ anh ở đó. Khi hồi tưởng ký ức này từ quan điểm của một người lớn, đây không chút hợp lý bởi những người mà anh ta nhớ và gọi là cha mẹ “thật” của mình không phải là cha mẹ ruột đã nuôi dưỡng anh ta. Đó là lý do tại sao anh ta muốn khám phá nó.

R: (thở dài) Chúng ta được chuẩn bị để chấp nhận rằng đứa trẻ sẽ không được cung cấp thông tin này. Bạn phải chấp nhận, và chúng ta phải chấp nhận rằng vào thời điểm này, kéo dài đứa trẻ đến điểm của nơi cậu ta đã đến từ đó, thì sẽ không cho phép cậu ta sống và chịu đựng bên trong các chiều kích mà cậu ta đang ở. Có những tần số năng lượng có thể hoàn toàn phi lợi ích với cái khung mà cậu ta ở bên trong. Cậu ta làm việc rất ít với những năng lượng này, nhưng chúng ảnh hưởng nhiều đến cậu ta. Đây là lựa chọn. Đây là sự chấp nhận khi đứa trẻ đến làm việc này. Các chu vi phía sau đó sẽ tạo ra một số sự mất cân bằng của sự biến dạng trong cấu trúc vật lý của cậu ta. Điều này phải được chấp nhận. Các mục đích phi răn phạt sẽ được đặt đúng chỗ, nhưng chúng sẽ không bao giờ hoạt động một cách chính xác hoặc vật lý. Thân thể sẽ chịu đựng nhiều liên quan đến năng lượng mà cậu ta mang. Chúng ta không thể lội qua mục đích đằng sau nơi cậu ta xuất xứ. Vì lý do đơn giản là: năng lượng cậu ta, không phải là năng lượng và thực tại đằng sau nơi cậu ta xuất xứ. Điều này sẽ gây hỗn loạn cho những ai muốn hiểu chân tướng.

D: Nhưng tôi đã được cho biết năng lượng sáng tạo đầy đủ không bao giờ có thể nhập vào cơ thể người. Đó là bất khà thi. Vậy đây chỉ là một phân đoạn?

R: Đây là một phân đoạn. Đứa trẻ đã được đưa cho một phân đoạn của thực tại của mình.

D: Nhưng bạn nghĩ một số kiến thức về chuyện đã xảy ra khi ba tuổi này, là nguy hiểm khi anh ta biết?

R: Sự hiểu biết về sự tồn tại trước đó từ nơi cậu ta đến, năng lượng từ đó sẽ không có lợi cho cơ thể của cậu ta. Cậu ta có thể có được kiến thức này khi ra khỏi yếu tố vật lý của mình, đó không phải lúc này. Vì vậy, cậu ta không được phép mạo hiểm. Đó là một phần của nỗi đau mà cậu ta phải nhẫn chịu. Cậu ta biết khi chấp thuận công việc này. Cậu ta là format năng lượng, rằng cậu ta sẽ không thể hòa nhập với năng lượng của cuộc sống mà mình đã đến từ đó. Chỉ có một cổng chấp nhận cho phép cậu ta làm điều đó. Chúng tôi nhìn thấy điểm vào. Thời điểm duy nhất mà điểm vào có thể được tái nhập là ở điểm chết. Nếu và khi đứa trẻ rời khỏi hành tinh này, cậu ta sẽ được đưa đi. Cậu ta sẽ không đi qua các ống bình thường của song song, cái sẽ duy trì cậu ta trở vào lại một phi tần số của sự chấp nhận. Như chúng ta đã biết rõ vào thời điểm này, khi một tinh thần Trái Đất di chuyển đến chiều thứ tư, có một cái ống. Và trong cái ống này có ánh sáng đẹp đẽ. Nhưng kéo dài ở trong ánh sáng này là nhiều trải nghiệm có thể đưa và kéo bạn đến sự tăng dài của phổ mà không có lợi cho bạn. Chúng được tạo ra bởi tần số astral thấp. Đứa trẻ sẽ không tương thích với những cái đó. Cậu ta sẽ không phải biểu hiện chính mình qua những quy trình này. Đứa đã được tái sinh của ánh sáng, và giờ đây đã nhận thức rõ về công việc mà mình phải làm. Cậu ra bị đẩy đi với công việc này.

D: Vậy, bạn nghĩ không nên đặt câu hỏi cho sự tò mò của mình về những gì đã xảy ra khi anh ta lên ba.

R: Vâng. Chân tướng là ở đó. Cái xảy ra là từ điểm mà khi cậu ta được phép nhớ. Không có gì trước đó sẽ được đưa ra, và sẽ không bao giờ được đưa ra.

Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi cố gắng lấy ít nhất một thông tin nhỏ cho Robert.

D: Anh ấy chỉ tò mò, bởi ký ức thấy cha mẹ thật của mình bỏ anh ta lại.

R: Năng lượng thật rời đi trong format con người. Khoảnh khắc cậu ấy ở trong format con người, năng lượng đã tạo ra format con người để cậu ấy nhìn thấy, để họ nhìn thấy, để bạn thấy rằng sự thay đổi này đã xảy ra. Sự đình chỉ ẩn danh xảy ra vào thời điểm đó.

D: Vậy đó chỉ là một thứ để anh ta nhớ.

R: Đúng vậy.

D: Đó sẽ là một ký ức an toàn.

R: Rằng cậu ta đã đến từ một nơi nào đó, không phải đây. Và sẽ có tình yêu dồi dào nếu và khi công việc của cậu ta được làm xong, và nó còn lâu nữa mới xong.

D: Vâng, tôi hiểu. Nhưng bạn biết điều này là khó khăn đối với con người khi họ cảm thấy mình đã bị bỏ lại đây. Họ cảm thấy rất cô đơn. Và họ cảm thấy khác với những người khác.

R: Ghi nhớ, những gì bạn đang nói đến vào thời điểm này, là phi vật lý. Nhưng cơ thể vật lý tại cái mà bạn nhìn vào, tại điểm này trong thời gian, là vật lý và trải qua nhiều công việc và sự hiểu lầm của những người mà cậu ta trong format tư tưởng vật lý có và xảy đến với.

Robert cho biết khi còn nhỏ anh đã sốt rất cao và có các vấn đề sức khỏe mà bác sĩ không thể giải thích. Anh ấy gần như đã chết mấy lần, cũng ở trong bệnh viện nhiều ngày trong khi họ cố gắng kiểm soát thân nhiệt và hiểu rõ điều gì đang xảy ra với anh ấy. Cho đến ngày nay, cha mẹ anh cũng chưa có được lời giải thích.

R: Điều này liên quan đến sự chuyển đổi chuyển tải của các năng lượng mới đang tập trung. Có rất nhiều người giống như kính lúp năng lượng. Đứa trẻ này là một. Cậu ta là một người quản lý năng lượng, cũng trao truyền nó. Cậu ấy là một người định dạng. Cậu ấy là một người hiểu biết. Cậu ấy là một máy biến năng. Cậu ta giống như một cầu chì truyền năng lượng từ điểm này sang điểm khác. Cậu ấy không phải lúc nào cũng hiểu. Điều này có ảnh hưởng nhiều đến cơ thể vật lý nhân loại mà cậu ta mang. Cậu ta hiểu rằng phần lớn năng lượng này không phải của mình. Đó là một năng lượng chia sẻ. Đó là sự chuyển đổi từ một điểm cổng, đến một điểm vào thuộc vật lý, tới một nhân loại vật lý.

D: Đó là nguyên nhân gây sốt và những vấn đề sức khỏe xảy ra trong những ngày đầu tiên?

R: Đây là một bài học để ứng phó với các nguồn năng lượng. Đây là một điểm trong cuộc đời cậu ta, nơi cậu ta phải thức tỉnh về mình là ai. Nếu không, cậu ta sẽ rời khỏi hành tinh này. Không có lý do gì để ở đây.

D: Vậy anh ta phải thích ứng... sao? Sự bùng nổ năng lượng?

R: Hoặc thích ứng hoặc ra ngoài! Thực tế! Số liệu! Thích ứng hoặc ra ngoài! Không có chính giữa hai bên.

D: Vậy, nó sẽ giống như một sự tăng cường vào các tần số tại thời điểm đó?

R: Vâng, hoặc bước ra ngoài! Bước ra khỏi nhân loại. Lùi lại. Và để một năng lượng khác thực hiện chính xác công việc.

D: Anh ấy nói rằng nó đã rất chấn thương, và họ không thể hiểu những gì đã xảy ra với anh ta.

R: Kỳ khôi, quá nhiều để một năng lượng vật lý chịu đựng. Hầu như ngoài sức chịu đựng. Đứa trẻ có nhiều ngoài sức chịu đựng. Để được phép ứng phó với năng lượng ở tầng thứ vật lý, bạn phải bị đưa đến điểm cực hạn của sức chịu đựng, hiểu được đó là điểm mà bạn không còn có thể đi nữa. Nó được coi là thời gian khảo nghiệm. Đó là học để hiểu rằng hành tinh là của vật lý. Đứa trẻ này có một sức mạnh to lớn vượt khỏi rất nhiều. Cậu ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự và mục đích đằng sau những gì mình sẽ thực hiện. Có rất nhiều việc phải làm. Phần lớn nó sẽ được thực hiện trong vật lý, nhưng cũng sẽ được thực hiện nhiều trên các tầng thứ tiềm thức và siêu thức.

Giọng nói ảnh hưởng đến băng. Nó có âm thanh khàn khàn xuyên suốt, nhưng bây giờ trở nên rõ rệt hơn, giống như một tín hiệu điện tử bắt đầu phân tán. Một số từ có một âm thanh bị cắt xén và không tự nhiên. Trong suốt buổi, giọng nói của tôi trên băng có vẻ bình thường, chỉ có giọng anh ta bị bóp méo. Tôi đã không nhận thấy điều này trong suốt phiên làm việc. Nó chỉ trở nên rõ ràng trên băng. Trường hợp thế này đã xảy ra nhiều lần, thực thể đã ảnh hưởng đến thiết bị điện tử của tôi theo một số cách không tự nhiên.

D: Nhưng giờ anh ta đã thích ứng. Anh ta không còn bị sốt, đau nhức và những cơn đau khác trước đây.

R: Cậu ấy có những cơn đau mới. Đây là một sự hiểu sai về các format năng lượng.

D: Anh ấy nói đau ở lưng và chân.

R: Đây là những điểm năng lượng của năng lượng mới.

D: Vậy, một bước tiến trong năng lượng đang xảy ra?

R: Đúng vậy. Đứa trẻ đã có lời giải thích này. Không chấp nhận. Sẽ chấp nhận. Điều này được mong đợi.

Robert bất ngờ phát ra một tiếng rít cao kỳ lạ, cơ thể anh co giật và rung lắc. Điều này thật đột ngột và khiến tôi bất ngờ.

R: Âm thanh là cách duy nhất của lập trình và chấp nhận.

Đây dường như là lý do cho những âm thanh kỳ lạ.

R: Âm thanh là một lập trình sáng tạo mới. Chấp nhận. Chấp nhận. Chấp nhận. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rằng các ranh giới âm thanh mới mà đang tạo ra cơ sở chữa lành trên hành tinh này, sẽ là một công thức cho sinh mệnh nhân loại chấp nhận nỗi đau mà họ phải chịu đựng. Đứa trẻ này hiện đang làm việc để làm việc với âm thanh. Âm thanh sẽ cho phép cơ thể cậu ta tái phân cực. Để tái truy cập. Để tái học tập cách phát triển các ranh giới của năng lượng mà nó mang. Đứa trẻ đã có điều này ở đúng chỗ ngay lúc này.

D: Bằng âm thanh, ý bạn là giọng nói con người hay âm nhạc?

R: Với âm nhạc. Đứa trẻ đang làm việc với âm nhạc. Phân phát âm nhạc, hát và sản xuất âm nhạc. Và cũng tham gia vào âm thanh. Với những người làm việc với âm thanh điều chỉnh. Cộng hưởng âm thanh, tần số, âm thanh, màu sắc, những phần mở rộng.

D: Tất cả đều rất quan trọng bởi tần số âm nhạc ảnh hưởng đến cơ thể con người. Sẽ tốt hơn nếu anh ta có thể thực hiện những điều chỉnh năng lượng và bước tiến trong năng lượng mà cơ thể không khó chịu.

R: Vâng, điều đó có lợi, nhưng cơ thể không biết những giới hạn của nó cho đến khi đạt đến. Đây là điểm. Đây là một quá trình học tập. Để cơ thể nhân loại thay đổi, người ta cần phải hiểu các yếu tố mà nhân loại đã chọn, không chỉ qua việc học hỏi thông qua tình yêu, mà còn học thông qua lo sợ và năng lượng. Lo sợ và năng lượng tạo ra một sự hao trừ năng lượng không mong muốn, cái mà cuối cùng là tạo ra đau đớn. Vì vậy, nỗi đau là điểm học tập. Đau là điểm phát triển và căng dài đến điểm của hiểu biết. Vì vậy, đau đớn là điểm học tập.

Giọng nói của Robert ở đây thay đổi và trở nên cảm xúc, ở mức khóc. Những điều được nói rõ ràng đã ảnh hưởng đến Robert, và phần con người đó đã lấn qua thực thể.

R: Vì vậy, đau đớn là điểm mà đứa trẻ này sẽ đạt được sự nhẫn chịu, sau đó cậu ta sẽ có khả năng dạy người khác làm như vậy.

Robert giờ đang khóc. Tôi cố gắng bỏ qua không tập trung vào điều đó. Bằng cách này tôi có thể mang thực thể trở lại, và giữ cho cảm xúc của Robert được dằn xuống. Bên cạnh đó, công việc của tôi luôn luôn là lấy đi đau đớn, không biện minh hay kéo dài nó.

D: Nhưng chúng tôi thực sự không muốn đau, bởi cơn đau làm cơ thể không thoải mái.

R: Vâng, đúng. (Thực thể đã trở lại kiểm soát.)

D: Vậy nó có thể được thực hiện theo một cách dễ dàng hơn không?

R: Không, không phải trong trường hợp này. Những gì cần phải xảy ra là: Quản lý điểm đau. Cậu ta đã chọn yếu tố này, tần số này, chu kỳ hai nghìn năm này để phát triển thông qua năng lượng của đau đớn cho sự tiến hóa của một cơ thể mới. Đây là cách con người đã chọn để học. Chúng ta đang chuyển sang một quá trình mới của môi trường tình yêu nơi mà đau đớn sẽ được xá miễn. Và tình yêu sẽ được cho phép là tần suất phơi bày nếu và khi những trải nghiệm mới đi qua. Những gì cần phải xảy ra, là quá trình nhanh chóng mà con người được phép biến năng tất cả những đau đớn mình mang và xóa bỏ nó. Vì vậy, những cảm xúc và cảm giác cơ bản yêu thương mới có thể được mang xuyên vào trong 3D và 4D. Đây là cách điều này xảy ra. Nó đang được thể hiện thông qua chu kỳ trải nghiệm của gánh nặng này của đứa trẻ.

Sự thay đổi của cơ thể nhân loại để có thể tồn tại trong Trái Đất mới về sau sẽ được mở rộng trong cuốn sách này.

D: Có phải DNA của cơ thể đang bị ảnh hưởng?

R: Đúng.

D: Tôi đã nghe điều này từ những người khác, họ nói rằng đó là một sự nâng cao xác định của tần số.

R: Vâng, chắc chắn.

D: Nhưng tôi muốn nó xảy ra với ít khó chịu hơn cho cơ thể anh ta.

Tôi quyết tâm giảm bớt sự khó chịu cho thân thể của Robert, mặc dù tôi đã gặp phải sự phản kháng lớn từ thực thể bướng bỉnh.

R: Đầu tiên bạn học được nỗi đau không phải là tất cả. Khi bạn học, nỗi đau trở nên và diễn tiến ít hơn. Đau, không nhất thiết là chức năng của đau. Đau là quá trình tiến hóa của học tập. Nếu bạn học nhiều, đau xảy ra thông qua chức năng của não. Đau xảy ra thông qua việc phải làm việc vất vả. Đau xảy ra thông qua việc yêu quá nhiều hoặc sống quá nhiều. Đây là những quá trình mà con người chọn để tiến hóa cùng.

D: Vâng, đó là tất cả bộ phận các bài học của chúng ta.

R: Con người đang được trao cho một điểm bước ra, nhưng họ cần biết những chu vi của mình. Họ cần phải hiểu rằng những điểm bước ra đó là những điểm bước ra của nhận thức. Bạn cần phải loại bỏ cái cũ để đi với cái mới. Đó là thời gian thanh lý. Chúng ta cần làm việc với điều này. Cần có những môn đệ của thời gian thanh lý này. Đứa trẻ này là một trong bảy môn đệ vào thời điểm này, thực hiện công việc riêng biệt mà cậu ta đã chọn để làm. Đây là người đầu tiên bạn gặp. Bạn sẽ gặp thêm nữa. Bây giờ bạn đã làm việc với năng lượng này. Bạn sẽ một lần nữa thu hút năng lượng này. Họ có lẽ không phải một thân chủ khó làm việc cùng. Đứa trẻ này đã được lập trình với những yếu tố không cho phép cậu ta đến nơi mà cậu ta đã đến này. Đó là thân thể ánh sáng mà cậu ta đã chọn tiến vào. Các thân thể ánh sáng với đứa trẻ tiếp theo bạn sẽ làm việc cùng, sẽ cho phép bạn trở lại mục đích đằng sau đứa trẻ này. Và năng lượng trong cái họ đến từ. Bây giờ bạn sẽ gặp một người khác. Bạn sẽ vẽ nó cho bạn, bởi vì bạn sẽ được quan tâm để biết những gì là đằng sau mục đích này. Bạn sẽ không có ở lúc này.

D: Tôi biết một số mục đích có liên quan đến việc tạo ra một thế giới mới, và đi vào một chiều kích khác, bằng cách thay đổi tần số và rung động. Tôi đã được đưa cho loại thông tin đó.

R: Vâng, bạn có. Bạn sẽ được kéo dài trên phổ của thông tin đó. Ghi nhớ rằng sự cộng hưởng của thông tin đó sẽ cho phép bạn cộng hưởng trong nhiều khía cạnh. Như bạn sẽ thấu triệt, quý cô thân ái của tôi – người đã làm việc rất tốt và chăm chỉ, bạn mang rất ít của trải nghiệm bạn có. Và năng lượng bạn mang theo trong một ý nghĩa phi vật lý, là sự bao la đằng sau công việc mà bạn đang có. Đứa trẻ của tôi, bạn được cảm ơn. Nhưng yếu tố vật lý của bạn mang quá ít, và thực tế là yếu tố vật lý này mang quá ít, đó là cái bạn đang mang, chứ không phải là bạn.

D: Năng lượng ở phía sau tất cả những điều này.

R: Không chỉ năng lượng mà còn cả năng lượng gắn liền với năng lượng đó. Phải mất thời gian để những trải nghiệm song song được thu thập lên. Nó giống như cá trong lưới đánh cá khi người chày kéo lưới. Thu hoạch dần dần được phơi bày khi lưới được kéo vào. Tuy nhiên, cần sức mạnh để thu kéo lưới. Do đó, trọng lượng của kiến thức mang bên trong cái lưới đó sẽ chỉ phát sinh nếu và khi người đó hoặc sự chịu đựng đã được trao cho vì mục đích đó. Bạn đang thu thập thông tin đó. Bạn có một sự chấp nhận đằng sau bạn là ai và bạn là gì, đứa trẻ của tôi. Bạn cũng có một cách chấp nhận vượt lên đó, rằng bạn đã chọn để đến và làm việc với những cái bạn làm việc cùng. Bên ngoài các yếu tố vật lý của bạn, bạn sẽ nhận được rất nhiều. Nhưng trong các yếu tố vật lý của bạn, bạn được cho rất ít. Trong thực tế, bạn nhận được rất ít cảm ơn đối với những gì bạn làm trên rất nhiều cấp độ khác nhau. Mà rất ít cảm ơn bạn nhận được là cảm ơn chân thành. Điều gì đang chờ đợi bạn, trong chân tướng thực, là đằng sau bạn từ những gì bạn đã để lại. Cũng theo cách đó với đứa trẻ này. Tất cả các bạn đều đến từ cùng một mục đích. Tất cả chúng ta đều nhận thức điều đó. Xoắn ốc của ý thức xoắn ốc từ những xoắn ốc lồng vào nhau liên tiếp. Nó là một sự kéo dài của một quá trình mà không thể hiểu được trong những chiều kích của cái bạn có. Nhưng bạn đang được trao cho nhiều hơn lúc trước. Bạn đang được trao cho khả năng để hiểu, nếu điều đó làm ra một điểm.

D: Phần việc của tôi là cố gắng giúp người khác hiểu điều đó, và trình bày để họ có thể hiểu và chấp nhận.

R: Bạn nói rất nhiều từ có rất ít ý nghĩa vào lúc đó. Nhưng sự cộng hưởng đằng sau những từ này là ý nghĩa thực sự. Sự kéo dài phía sau năng lượng. Có rất nhiều viễn cảnh và tương thích chúng ta có nếu và khi bạn nói, nhưng bạn không thể nói về chúng. Nhưng những gì bạn đang thực sự làm với từ ngữ, là biến năng, vận chuyển năng lượng đó qua cho những người này. Do đó, cấu trúc tế bào giữ lại và nhận năng lượng có lợi cho chúng; mà sẽ cho phép họ di chuyển. Có rất nhiều người làm rất ít. Có cực nhiều người làm cực nhiều.

D: Như vậy, nó sẽ cộng hưởng với họ ở tầng thứ khác, khác với những gì họ đang đọc trong sách.

R: Tuyệt đối, đứa trẻ của tôi. Sách của bạn mang một sự cộng hưởng. Bạn chỉ cần sở hữu chúng để mang sự cộng hưởng, thông tin tương thích, năng lượng của chúng.

D: Vì vậy, từ việc đọc các câu từ trên trang giấy, mọi người sẽ nhận được nhiều hơn họ thực sự làm?

R: Họ sẽ cảm nhận được cảm hứng. Họ sẽ cảm thấy và chạm vào sách, cảm giác cần có cái gì đó trong cuốn sách này. Nó có thể là một câu. Nó có thể là một ý tưởng, nó có thể là trực giác. Nó có thể là sự tăng dài. Có thể là tương thích của việc chỉ nghe điều đó, điều này sẽ kéo dài một tần số hoàn toàn mới của format tư tưởng cho họ. Điều đó sẽ cho phép họ chuyển đổi, chấp nhận một xoắn thông tin hoàn toàn mới. Đây là những gì về điều này. Bạn, chúng tôi, là người quản lý của lực lượng mới. Và lực lượng không phải là nơi bạn đang đến. Đó là cái bạn đã đến từ đó. Đã đến lúc kết thúc cho nhiều người. Và đã đến lúc bắt đầu cho nhiều người khác. Đã đến lúc phát triển của thay đổi. Một chu kỳ đã bắt đầu.

D: Đó là những gì tôi đã nghe, không phải tất cả mọi người sẽ thực hiện chuyển đổi này.

R: Đúng vậy. Những người sẵn sàng cho nó sẽ là những người sẽ có thể hiểu được một cách vật lý ít nhất mười phần trăm của nơi họ sẽ đi tới. Họ sẽ cần phải kiếm được cái quyền đó.

D: Những người khác sẽ không hiểu những gì đang xảy ra, và họ sẽ rất hỗn loạn.

R: Trong 5 phút cuối cùng của sự tồn tại, họ có thể được chuyển đổi hoặc đưa thông tin vào tầng thứ vật lý của mình, để họ có thể tiếp tục. Và họ sẽ phải làm việc ở tầng thứ tiềm thức. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, họ sẽ được trao điều đó trên tầng thứ vật lý. Vì vậy, họ sẽ có năng lượng để dịch chuyển qua. Và với những lời dạy để hiểu rằng khi họ xuống ống thông tin, khi họ kéo dài từ sự tồn tại này đến sự tồn tại khác, họ sẽ không tiến vào 4D. Họ sẽ di chuyển về tương thích, đến điểm năng lượng từ đó họ đã tách ra.

D: Thế còn những người từ chối hiểu?

R: Một lần nữa, sự lựa chọn là sự tự do công bình của con người.

D: Đó là sự thật. Chúng tôi có tự do ý chí.

R: Đúng vậy.

D: Sau đó họ sẽ không đi vào quá trình chuyển đổi.

R: Không phải lần này! Thời gian là yếu tố của tần số của bạn.

D: Vâng, tôi biết thời gian là một ảo ảnh, nhưng chúng tôi đang bị mắc kẹt trong đó. Chúng tôi phải sử dụng nó.

R: Trong trải nghiệm của họ, nó sẽ là thời gian của họ. Trong trải nghiệm của bạn, nó sẽ là không gì cả. Bạn, là người đã chuyển vào trong trải nghiệm khác. Giống như bạn sẽ chờ đợi để tập hợp cùng đàn của bạn, như thế sau đó cả đàn có thể chuyển đến các đồng cỏ khác. Nếu chúng ta chấp nhận rằng những tia lửa thần thánh của ý thức con người đã vỡ ra từ một tầng thứ, nếu điều này là sự chấp nhận, bạn đã vỡ ra một cách thần thánh thành những tia lửa của chủ nghĩa cá nhân. Bạn đang làm việc và phát triển trên trạng thái ý thức. Khi bạn tiến hóa trong ý thức này, bạn tạo ra một tần số mật độ của hành tinh này. Tần số mật độ kiến thức năng lượng đằng sau hành tinh này. Sự sống, cái chết, sự sống, cái chết. Tần số mật độ, nghiệp quả, thông tin xung quanh đó. Điểm mà bạn rời điểm đó và quay về tần số đơn đa chiều của bạn, bạn sẽ đợi đàn tái tập hợp chính nó. Điều này có thể mất hàng thiên niên kỷ. Nhưng vấn đề là, khi bạn đang chờ đàn của mình tập hợp, bạn đang ở trong vực thẳm của sự chấp nhận và tình yêu hoàn toàn. Bạn sẽ được cung cấp chính xác những gì bạn cần để tận hưởng những gì bạn đang có.

D: Vâng, tôi đã nghe rằng nó rất đẹp. Nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu, tôi nghĩ nó là khá tàn nhẫn khi những người khác sẽ không đi cùng lúc. Họ sẽ bị bỏ lại phía sau.

R: Nó không phải là như vậy. Nó không giống như bạn phải rời đi; cơ thể —— giống như những gì đứa trẻ trải nghiệm —— đang trải qua, sự kéo dài của cảm xúc từ việc rời đi một gia đình vật lý. Cái mà câu ta thực sự để lại là một gia đình vật lý của chiều kích mà cậu ta đã đến. Cậu ta nhớ tình yêu. Cậu ta cũng nhận ra rằng mình không thể quay lại đó. Cậu ta đã đi đi về về trong nhiều thiên niên kỷ, để hiểu hành tinh này hoạt động như thế nào. Nhân dịp này, cậu ấy đã lựa chọn, hoặc đã được trao cho lựa chọn, đến và làm việc với hành tinh này. Chuyển đổi và rút đàn. Nếu chúng ta đưa điều này vào trong sự tương thích của quá trình tư tưởng, đứa trẻ này là môn đệ của kiến thức mới. Đứa trẻ này sẽ được tô điểm liên quan đến thông tin đã được đưa ra bằng giọng nói này. Đứa trẻ không làm việc trong nghiệp. Cậu ta đã tránh xa các tần số tràn đầy năng lượng của xoắn ốc tần số nghiệp và 3D 4D.

D: Bởi bạn biết, bạn có thể bị mắc kẹt trong tần số trên Trái Đất với nghiệp.

R: Bạn đang nói chuyện với một mục đích có ảnh hưởng phi nghiệp lớn ở thời điểm này. Loại bỏ tất cả các cấp độ tư tưởng từ đó. Mang bản thân bạn vượt khỏi.

D: Vậy anh ấy ở đây chỉ để phục vụ mục đích này. Và rồi anh ta sẽ trở lại với chiều kích anh ta đến.

R: Đúng vậy. Cậu ấy sẽ sống một cuộc sống con người bình thường. Và trong kiếp sống nhân loại, cậu ta sẽ thực hiện mục đích của mình, nhưng cậu ta làm có ảnh hưởng. Cậu ấy có thể bị kéo vào một mục đích 3D.

D: Vâng, rất khó sống trong thế giới này mà không bị kéo vào đó.

R: Và nếu cậu ta bị lôi kéo vào một mục đích 3D, cậu ta sẽ bị kéo trở lại.

D: Bởi vì đây là cách nghiệp được tạo ra. Chúng ta ở đây để học bài học.

R: (Anh ta ngắt lời.) Chúng tôi đang nhận được kích thích với chủ đề này. Nghiệp không được phản ánh với người ảnh hưởng này ở đây vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ không thô lỗ với bạn. Chúng ta có thể vui lòng tiếp tục thông tin này ở nơi khác được không?

D: Được rồi. Tôi chỉ muốn làm rõ nó vì lợi ích của anh ta, bởi vì anh ta quan tâm đến nó.

R: Làm rõ được chấp nhận. Đứa trẻ biết tất cả các câu trả lời.

D: Nhưng tâm trí ý thức của anh ta thì không. Chúng tôi đang cố gắng truyền nó tới tâm trí ý thức.

R: Cảm ơn bạn vì đã làm việc với tâm trí ý thức của cậu ta. Bạn sẽ làm việc tốt hơn với thông tin bạn yêu cầu. Đứa trẻ có tất cả các câu trả lời. Bạn không cần phải đặt những câu hỏi này. Tất cả các câu hỏi mà cậu ta đang hỏi, cậu ta có thông tin cho chúng. Bạn sẽ làm việc ở cùng một chỗ. Bạn được cho biết bạn sẽ làm việc với những người này. Điều đó cuối cùng sẽ xảy ra với bạn. Điều đó cần phải được xảy ra. Điều đó cần phải được chờ đợi. Nó sẽ xảy ra trong thời gian.

D: Những người khác mà tôi đã làm việc cùng, những người mà chúng tôi gọi là “star-children” (đứa trẻ tinh tú) hoặc những người đang đến, họ không có nhiều khó khăn như Robert.

R: Chúng tôi đang tái bày tỏ lại những thông tin cũ, nhưng tôi sẽ tái giải thích về điều này: (anh ấy dường như trầm trọng hơn) ở thời điểm này, giai đoạn chuyển tiếp giữa tần số tình yêu và trải nghiệm năng lượng format tư tưởng con người, được tăng trưởng bởi nỗi đau. Điểm mà ở đó có một điểm chuyển tiếp, nơi mà con người có thể di chuyển từ trải nghiệm tiến hóa học đau, qua trải nghiệm tiến hóa học yêu, cần phải được tăng trưởng bằng các khuôn làm mẫu. Cần phải được cho thấy điểm của di chuyển và trở từ điểm này đến điểm khác. Cách duy nhất để có thể làm được điều này là bằng cách đi đến điểm đó. Và học tập để di chuyển từ điểm tối thượng của xoắn ốc đến tăng trưởng nối dài tiếp theo của biểu hiện. Do đó, các môn đệ đi qua cần phải hiểu được điểm đó ở đâu. Điểm bước ra. Điểm mà bạn gặp trên cây cầu. Điểm mà bạn hiểu rằng đó là thời gian để yêu thương. (Cố ý) Đây nghe có rõ không?

D: Vâng. Tôi tin những người khác tôi đã nói chuyện cùng, có lẽ không phải là cùng một tần số. Nhưng họ cũng tình nguyện đến và giúp đỡ thế giới.

R: Họ đang làm việc trên các tần số tầng thứ đang di chuyển đến điểm này. Đây không có nghĩa là tần số năng lượng này cao hơn hay thấp hơn. Chúng là một phần của bậc thang đá. Chúng là một bộ phận của những bậc thang bước lên điểm ở đỉnh kim tự tháp. Đỉnh kim tự tháp là điểm mà ở đó đứa trẻ này sẵn sàng báo cáo chính nó. Sự tăng trưởng của sự căng trải tâm linh tồn tại của tâm trí sẽ là ở điểm mà họ sẽ được phép tăng trưởng bản thân về lại mục đích từ đó họ đến. Sau đó tìm kiếm một trải nghiệm khác khi đàn đã tái tập hợp chính nó.

D: Nhưng bạn biết người bình thường sẽ khó khăn thế nào để hiểu điều này.

R: Nhân loại bình thường có thời gian trên tay mình, nhưng thời gian đang tăng tốc. Vì vậy, sự tăng dài này đang tăng tốc. Do đó, kỳ vọng đang tăng tốc. Vì vậy, tái cơ cấu lại DNA đang tăng tốc. Do đó, tần số rung động đang tăng tốc. Mọi thứ đang tăng tốc. Vì vậy, đau cũng sẽ tăng tốc, và được kéo dài đến một điểm. Một lần nữa, đau không chỉ là đau đớn về máu. Nó cũng là cơn đau liên quan đến mọi mục đích tiến hóa đã được lên kế hoạch. Sức chịu đựng của con người về tiến hóa và phát triển.

D: Tôi được cho biết chúng ta đang tiến hành nhiều nghiệp hơn và nhanh hơn, bởi vì chúng ta đang cố gắng để thích ứng các tần số này và rời đi.

R: Đúng vậy. Chúng tôi đang tải xuống thông tin hiện tại, format tư tưởng năng lượng, cái đã ở với chúng tôi trong nhiều thiên niên kỷ. Hiện tại có một điểm nơi con người được phép tải xuống, xóa sạch và đang được phép bước ra khỏi chu kỳ nghiệp quả. Khoảnh khắc họ có thể bước ra khỏi ảnh hưởng của chu kỳ nghiệp quả, họ có thể làm việc với xoắn ốc thông tin mà cho phép họ bước ra ngoài, và trở về tần số từ đó họ đã đến. Các thuật ngữ giải thích đơn giản. Không dễ làm việc cùng. Sẽ làm việc cùng. Và sẽ làm việc.

Giọng anh nghe có vẻ trầm trọng hơn vì phải giải thích nó một cách đơn giản và đưa nó vào những từ mà tôi có thể hiểu được, nhưng cuối cùng nó đã nghe thuận tai hơn.

D: Tôi được cho biết tâm trí chúng tôi khó hiểu rất nhiều trong số những điều này. Đó là lý do tại sao chúng tôi chưa được cung cấp thông tin trước đó.

R: Chấp nhận.

D: Tâm trí con người vật lý không có khả năng.

R: Đúng vậy.

D: Vì vậy, tôi luôn được bảo hãy trình bày thông tin theo cách mà mọi người có thể hiểu được.

R: Đúng vậy. Và bạn làm thế.

D: Nhưng thông tin bạn đưa ra phức tạp hơn nhiều.

R: Điều đó đúng, bởi vì bạn đang yêu cầu các câu trả lời.

D: Nhưng tôi nghĩ một số người sẽ rất khó nắm bắt nó. Đó chính là vấn đề.

R: Con người, vào thời điểm này, sẽ nắm bắt nó. Bởi mục đích tiến hóa của họ, tần số năng lượng cơ thể họ sẽ cho phép chấp nhận mục đích này. Đây là điểm chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi hiện đã gửi bảy môn đệ đến hành tinh này. Hai tăng dài, hai căng trải. Sắp có ba, và sẽ có bốn. Họ sẽ gặp nhau tại một thời điểm nào đó. Nhưng bộ ba sẽ không biết bộ bốn, và bộ bốn sẽ không biết bộ ba. Lần đầu gặp người thứ nhất đã xảy ra. Người đầu tiên trong bộ ba ở điểm có thể gặp.

D: Nhưng họ sẽ không bao giờ gặp bộ bốn kia.

R: Đúng vậy.

D: Họ sẽ làm việc ở nhiều khu vực khác nhau?

R: Đúng vậy.

D: Nhưng tôi sẽ đi qua một số trong đó?

R: Bạn sẽ gặp. Và khi bạn gặp họ, bạn không được đề cập đến vấn đề này theo nghĩa vật lý. Bạn có thể nói ngầm, nhưng bạn không được nói theo nghĩa vật lý. Nó sẽ can thiệp vào năng lượng. Bởi vì họ đang mang cùng một năng lượng, nhưng họ đang sử dụng các công thức khác nhau. Nên nhớ, những giống dân là khác nhau. Họ mang năng lượng khác nhau. Do đó, các năng lượng bán cầu đông tây nam bắc không hoàn toàn có lợi cho nhau trên hành tinh này. Vì vậy, bạn đừng đề cập đến.

D: Vậy họ sẽ là những chủng tộc và văn hóa khác nhau.

R: Các văn hóa khác biệt sẽ tốt hơn khi đối lập với các chủng tộc. Họ có thể nói cùng một ngôn ngữ, nhưng các cây cầu văn hóa sẽ khác.

D: Nhưng khi tôi gặp họ, tôi sẽ biết?

R: Bạn sẽ biết.

D: Tôi sẽ biết theo cách này, trong thôi miên nhập thần?

R: Bạn sẽ biết ngay lập tức.

D: Bởi vì đấy là nơi mà tôi thường được đưa cho thông tin.

R: Hoàn toàn chính xác. Vì vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn gặp một trong những người đó. Bạn sẽ ngầm biết trước khi nó xảy ra.

D: Và tôi sẽ không kết nối họ. Họ không được tiếp xúc với nhau.

R: Đúng vậy. Trừ khi bạn được bảo.

D: Tôi đã được nói một điều tương tự về thông tin khác. Tôi đã tìm thấy những người làm việc về cùng một phát minh. Và tôi được yêu cầu không cho họ biết về nhau trong thời điểm này.

R: Đúng vậy. Năng lượng cản trở năng lượng. Cái bạn có, là một kết nối thông qua một quá trình hình thức tư tưởng ngầm, được kết nối thông qua một xoắn ốc năng lượng. Nếu bạn kết nối họ với nhau, bạn có thể sẽ liên hợp cả hai và pha loãng thông tin. Bạn biết chính xác những gì đang được nói, do đó pha loãng sẽ không có lợi cho các mục đích thu thập format tư tưởng đằng sau năng lượng. Do đó, giới thiệu người này với người khác làm cùng một công việc, sẽ gây ra lộn xộn. Nên nhớ rằng, nếu và khi một phát minh đã sẵn sàng để phát sinh, nó cần phải xảy ra trên nhiều con đường khác nhau. Vì vậy, năng lượng đã sẵn sàng ở tầng thứ ngầm. Vì vậy, khi sự chấp nhận có ý thức đến, cái ngầm đã có ở đó. Vì vậy, nó ngồi vững.

D: Tôi đã gặp một người đàn ông ở California, và sau đó xuyên thế giới ở Úc, tôi gặp một người khác làm cùng một sáng chế. Và tôi đã được bảo trong trường hợp này, nó sẽ giống như hai cơn sóng trong đại dương di chuyển trên đường của mình, nhưng nếu chúng hợp nhất với nhau thì đó chỉ là một làn sóng, và nó sẽ mất đi — cái gì? — năng lượng hoặc hiệu lực của nó.

R: Đúng vậy. Đó là một so sánh tốt liên quan đến thuật ngữ 3D của bạn. Bạn cũng vậy, rất sớm — nếu bạn chưa có — làm việc với cộng hưởng âm thanh tổng thể.

D: Tôi đã gặp những người làm việc với các chuyên gia y tế đang cố gắng để giới thiệu trị liệu tự nhiên.

R: Bạn sẽ tăng dài tâm trí của bạn đến tư tưởng này hơn nữa. Bạn đang có một tương thích năng lượng chuyển tải cho bạn vào thời điểm này. Bạn sẽ có thể viết về điều này. Nó sẽ làm việc với bạn sớm.

D: Thân chủ khác nói với tôi rằng họ muốn làm việc với âm thanh và màu sắc. Đây sẽ là cách chữa trị mới.

R: Màu sắc đến trước âm thanh.

D: Trước âm thanh.

R: Màu sắc đến trước âm thanh. Màu sắc cộng hưởng âm thanh. Và đó cộng hưởng năng lượng. Sau đó cộng hưởng tần số format tư tưởng. Màu sắc đến đầu tiên. Quang phổ của màu sắc cộng hưởng âm thanh. Phổ của âm thanh cộng hưởng màu sắc.

D: Vì vậy, nó hoạt động cùng nhau.

R: Làm việc trong sự tăng trưởng và căng trải. Cái chúng ta không làm việc tại thời điểm này, hiểu biết rằng mỗi mường tượng, tần số yếu tố của cơ thể vật lý, vang vọng ở một tầng thứ âm thanh nhất định. DNA, cấu trúc tế bào, tất cả đều hoạt động với cộng hưởng âm thanh. Đây là lý do tại sao chúng ta đang được lập trình với cấu trúc DNA mới hoàn toàn. Như vậy, cộng hưởng âm thanh có thể được bảo vệ và phóng chiếu đến format tư tưởng của con người. Vì vậy, chúng ta sẽ có thể chấp nhận các tần số mới. Và những điều này đang được chuyển tải qua âm thanh. Thông qua âm thanh vòng tròn lúa mì, thông qua dấu ấn, thông qua âm điệu meeting, thông qua tần số âm thanh. Đấy là tất cả các âm điệu của âm thanh và màu sắc. Và chúng đang đến dày và dồi dào hơn xa tại thời điểm này. Chúng tôi cũng đang được trao cho các yếu tố của việc dẫn nhập kiến thức trên một tầng thứ 3D. Cách hiểu và làm việc với điều này. Như vậy, bệnh tật nhân loại có thể được biểu hiện và tạo ra trong một hình thức tích cực hơn, chứ không phải là sống và chết với những căn bệnh này, và học những năng lực mà những bệnh này mang đến. Bệnh tật là thông tin. Nhưng nếu cơ thể không nhận ra thông tin từ căn bệnh đó, cơ thể sẽ tạo ra cái chết. Đây là một format rất thú vị khi nghĩ rằng bệnh thực ra là một năng lượng có tầm quan trọng, không phải là một năng lượng tiêu cực.

D: Tôi cũng được cho biết cơ thể sẽ trở nên đề kháng hơn với các bệnh khác nhau.

R: Cơ thể sẽ trở nên đề kháng với các bệnh khác nhau, chỉ khi mục đích sáng tạo format tư tưởng đằng sau cơ thể đã sẵn sàng để trở nên đề kháng. Nếu mục đích sáng tạo format tư tưởng bên trong cơ thể tổng cộng lại là 3D, thì bệnh sẽ hoạt động theo hướng bình thường. Trừ khi tạo ra sự dẫn nhập của các tầng thứ mới.

D: Tôi được cho biết họ đang cố gắng làm cho cơ thể đề kháng, và cũng làm tăng tuổi thọ.

R: Điều này hoàn toàn đúng.

D: Bởi vì chúng ta đang đi vào một chiều kích và tần số hoàn toàn khác so với cái chúng ta từng làm trước đây.

R: Đúng vậy. Chúng ta chưa bao giờ, trong một khung hiểu biết nhân loại, di chuyển một chút xa hơn từ thời điểm này trong thời gian. Đây là lần đầu tiên. Bạn không nhận ra tầm quan trọng của cấp độ mới của công việc này. Đây là lần đầu tiên điều này được dẫn nhập với Trái Đất trên các tầng thứ này.

D: Đó là lý do tại sao tôi được cho biết toàn vũ trụ đang dõi theo, để xem điều gì sẽ xảy ra?

R: Đúng vậy.

D: Nhưng trước tiên chúng ta phải vượt qua được thời điểm hiện tại.

R: Đúng vậy.

D: Đó là lý do tại sao nó được gọi là “Thời gian của Khó nhọc”. (Được Nostradamus gọi trong cuốn sách của tôi về những tiên đoán của ông ta).

R: Thời gian của Khó nhọc về cơ bản là nghiệp quả của thế giới đi đến điểm mà nó biến chuyển chính mình. Thế giới là một thực thể sống và thở, cũng như tất cả những gì tạo ra chính nó trong thế giới. Nhân loại chỉ là bọ chét trên lớp nhờn của thế giới. Tất cả chúng ta đều là một phần của quá trình chuyển tiếp, mục đích. Một năng lượng hoàn toàn mới sẽ được vươn dài đến hệ thống hành tinh. Nhiều người của các hành tinh đang ở đây giúp đỡ. Họ không ở đây để chế tài và trị an. Họ đang ở đây giúp đỡ.

D: Tôi tin, bởi vì tôi đã được nhiều người khác nói cho. Và tôi cũng biết hành tinh này là một thực thể sống, bởi vì đây cũng là những khái niệm tôi đã được trao cho. Vì vậy, bạn đang củng cố một số thông tin tương tự.

R: Hoàn toàn chính xác. Có rất nhiều thứ đến với bạn. Bạn xứng đáng với rất nhiều, bởi công việc bạn đã thực hiện. Các phúc lành mà bạn sẽ được trao cho là những phúc lành của tình yêu tổng thể.

D: Vậy tôi có được chấp nhận cho sử dụng thông tin mà chúng ta đã đưa ra ngày hôm nay không?

R: Chắc chắn. Thông tin này là của chung. Đó không phải là thông tin của cá nhân. Và Robert sẽ hiểu rằng những đau khổ đó là đau khổ của công việc mà cậu ta đã chọn để thực hiện. Những đau đớn, một khi được hiểu, sẽ được chấp nhận, chịu được. Công việc cậu ta phải làm là ở đằng sau những cơn đau. Và những đau đằng sau công việc cậu ta phải làm. Tất cả đều là một phần của cam kết. Tất cả đều là một phần của mục đích sáng tạo phía sau công việc, và năng lượng mà đứa trẻ đã chọn để làm việc cùng. Nó không bao giờ có thể bị can thiệp. Cậu ấy được cho biết điều này. Cũng có một mục đích khác cần vươn dài đến bạn vào thời điểm này, bởi vì bạn đang sắp sửa đi qua đó.

D: Đó là gì?

R: Bạn được trao cho thông tin tối nay liên quan đến một format chuyển tiếp hoàn toàn mới của sinh mệnh nhân loại. Đây là mục đích đằng sau một số sinh mệnh nhân loại sẽ hoàn toàn khác biệt với những gì mà bạn đã quen thuộc. Cái thực sự đang diễn ra vào thời điểm này, có những sinh mệnh nhân loại thực sự ở đây trên một tầng thứ vật lý, nhưng họ mang một sự ngâm tẩm tạo dựng linh hồn mà không bao giờ có thể được đọc. Đứa trẻ ngồi ở đây hôm nay không thể được đọc ở tầng thứ tâm linh, ở tầng thứ cảm xạ, ở bất kỳ tầng thứ nào mà đứa trẻ không thể được đọc. Bởi vì chúng ta biết rõ trên hành tinh này, mỗi lần đọc bạn có thể bị chỉnh sửa và can thiệp. Tần số tầng thứ đó đã bị xóa. Cậu ta không thể bị đọc. Vì vậy, nếu bạn đọc vào cậu ta trên một tầng thứ trực giác, bạn sẽ có một mục đích hoàn cảnh khác đằng sau. Bạn sẽ không phải một cách cá nhân, Dolores, vì bạn là một tầng thứ của mục đích tiến hóa. Tầng thứ cơ thể ánh sáng của bạn là vẻ đẹp và tình yêu đó. Những người kia không phải duy trì ở tầng thứ đó, sẽ không thể chỉnh sửa cậu ta, và nhiều người khác như cậu ta mà làm việc với điều này. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu hiểu rằng có hai sự khác biệt ở đây. Có những người có thể được chỉnh sửa, và những người không thể.

D: Đó là một hình thức bảo vệ.

R: Đúng vậy. Một sự bảo vệ ngầm đã được ban. Vì thế, cái thực sự xảy ra là đứa trẻ này không tham dự vào quá trình tiến hóa nghiệp quả.

D: Điều quan trọng là anh ấy được bảo vệ.

R: Điều đó rất quan trọng. Cậu ta được bảo vệ. Đây cũng là một quá trình trải nghiệm học hỏi cho bạn tối nay, bởi vì tôi tin rằng bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn về mục đích này, bởi vì bạn đã mời năng lượng này đến với bạn. Và năng lượng đã mời chính nó.

D: Và tôi sẽ tìm thấy nhiều người thuộc loại này hơn.

R: Vâng. Đừng sửng sốt.

Khi chúng tôi đến cuối buổi, tôi đã cảm ơn thực thể về thông tin và yêu cầu nó rút đi. Anh ta trả lời trong âm thanh lốc cốc. Robert sau đó đã được tái định hướng và mang ý thức đầy đủ trở về.

Một ca thú vị của một anh chàng đẹp trai làm tủ để kiếm sống. Trong trạng thái tỉnh táo của mình, hoàn toàn không có dấu hiệu gì nằm ngay dưới bề mặt tính cách của anh ta.

Tất nhiên, nhiều điều anh ta nói là lộn xộn và mù mờ vì chúng rất khó để hiểu và lĩnh hội. Chủ yếu là vì cách thức thực thể sử dụng tiếng Anh. Nhưng một trong số đó đã trở thành sự thật. Anh ta nói có bảy môn đệ trên khắp thế giới. Đây là những người đặc biệt được gửi tới thế giới này. Họ rung động ở một tần số khác, họ không bị ràng buộc bởi nghiệp và có một mục đích cụ thể. Anh ấy nói tôi vừa mới gặp một trong số bảy người, và tôi sẽ gặp người khác. Họ sẽ sống ở các quốc gia khác nhau và có bối cảnh văn hóa khác nhau. Lưu ý chính là tôi không được để họ liên lạc với nhau. Đáng ngạc nhiên và bất ngờ là điều này xảy ra vài tuần sau đó, sau khi tôi trở về Hoa Kỳ. Tôi gặp một môn đệ khác trong khi tiến hành lớp thôi miên của mình ở Fayetteville, Arkansas. Tôi không biết mình có được phép gặp cả bảy người không, hay tôi chỉ biết về sự tồn tại của họ. Có lẽ nhiêu đó thôi đã đủ. Nhưng anh ta đã đúng, họ sống ở các lục địa khác nhau, và có bối cảnh văn hóa khác nhau.

Tôi đã gặp nhiều người mà thông qua thôi miên nhập thần báo cáo rằng họ đã đến Trái Đất vào thời gian này để giúp nhân loại vì sự tiến triển qua những thay đổi sắp tới mà tâm trí ý thức của họ biết đến. Nhưng dường như bảy là của một rung động khác và trên một nhiệm vụ khác.

Chương 14
SINH MỆNH TIẾN BỘ

Phiên làm việc này là một ví dụ hoàn hảo cho thấy “họ” tiếp tục đến qua nhiều thân chủ của tôi, thường dưới những tình huống bất thường và bất ngờ. Trường hợp này chắc chắn là bất ngờ. Tôi vừa trở về từ nước Anh chỉ vài tuần trước. Trong lúc làm một buổi với Robert ở Glastonbury tại đó, “họ” nói tôi đã gặp một trong những người đặc biệt đã tình nguyện hoặc được gửi đi để hỗ trợ những thay đổi đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Họ nói có bảy người đặc biệt — hoặc môn đệ, và tôi đã gặp một trong số họ khi làm việc với Robert. Và tôi sẽ sớm gặp một người nữa. Nhưng tôi đã được cảnh báo là không để họ liên lạc với nhau. Họ phải tiếp tục trên lộ tuyến riêng của mình, ngay cả khi họ ở các phần của thế giới. Tôi hầu như không biết mình sẽ khám phá ra người thứ hai chỉ một vài tuần sau đó dưới hoàn cảnh vượt xa bình thường.

Trong suốt năm 2002, “họ” cảnh báo rằng tôi đã đi giảng quá nhiều tại các hội thảo và hội nghị. Vào cao điểm của công việc trong năm 2001 và 2002, tôi đã lên máy bay mỗi tuần và phát biểu khắp nơi trên thế giới. Không có gì ngạc nhiên nếu trong một tuần tôi đến hai ba thành phố khác nhau trước khi trở về nhà, chỉ để khởi hành một lần nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy stress, vì vậy tôi biết họ đã đúng. Họ nói tôi không cần đi nhiều như trong quá khứ. Sách của tôi giờ đây có thể tự đứng vững. Năng lượng đã ra khỏi đó và nó sẽ leo thang. Họ muốn tôi viết nhiều hơn, và dạy kỹ thuật thôi miên của tôi nhiều hơn nữa. Họ nói nó sẽ trở thành liệu pháp của tương lai. Tôi nói tôi vẫn phải đi để dạy, nhưng họ nói, “Hãy để họ đến với bạn.” Và thật đáng kinh ngạc, đó là những gì đã xảy ra. Tôi bắt đầu tổ chức các lớp ở thành phố lân cận của Fayetteville, Arkansas, và mọi người đã đến từ khắp nơi trên thế giới để học kỹ thuật.

Giữa tháng 8 năm 2002, tôi tiến hành một lớp đào tạo thôi miên ở thành phố lân cận. Tôi giữ các lớp nhỏ để có nhiều tương tác và tương quan cá nhân, giúp hiểu kỹ thuật của tôi dễ dàng hơn. Tôi không mở nhiều lớp, tôi vẫn đang tiến hành phương pháp thực hiện chúng. Trong các lớp học trước đây, những học sinh (những người đã từng có kinh nghiệm thôi miên) thực hành với nhau vào ngày cuối cùng. Ở lớp này, tôi quyết định thử một cái gì đó khác, bởi vì mặc dù tôi đã dạy kỹ thuật của mình, nhưng họ không có đủ thời gian để nghiên cứu nó. Họ sẽ cần phải làm điều này khi trở lại với việc tập luyện của mình. Trong quá khứ, các hiệu quả là rất gượng gạo bởi nó không quen thuộc với họ. Vì vậy, vào cuối ngày thứ hai đào tạo, tôi đã thảo luận điều này với lớp học. Tất cả họ đều quyết định họ muốn thấy tôi làm mẫu cho một trong những học sinh, để họ có thể quan sát. Họ nghĩ rằng điều này sẽ hiệu quả hơn. Tất nhiên, điều đó luôn luôn làm khó giáo viên. Mặc dù tôi có rất nhiều thành công với kỹ thuật của mình, nhưng nó cũng tùy vào các hoàn cảnh khác nhau, một loại chậu cá vàng của bầu không khí. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong hoàn cảnh bị mọi người chăm chú, đương sự trở nên lo lắng và tự giác chống lại trang thái nhập thần? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ phải làm việc vất vả hơn, vì vậy tôi lo không biết nó có hiệu quả hay không. Một số người muốn tình nguyện làm chuột bạch. Giải pháp là để tất cả họ bỏ tên của mình vào hộp, và tôi sẽ rút thăm chọn người làm mẫu vào sáng hôm sau. Tôi lục lọi tên, một mảnh giấy dường như bay lên và dính vào tay tôi. Đó là Estelle.

Cô ấy là một học sinh phút chót. Tôi sẽ không nói cô đến từ đâu vì lý do bảo mật. Tôi đã giảng tại một hội nghị, và có hai người muốn tham gia lớp học của tôi vào tuần tới. Có vài thiết lập mà tôi muốn dành cho lớp, vì vậy tôi không biết là còn chỗ hay không. Khi gọi điện cho văn phòng của mình, tôi thấy có hai người đã hủy bỏ vào phút chót, vì vậy tôi đã nói với Estelle rằng có chỗ nếu cô ấy có hứng thú. Bởi đã quyết định đến vào phút chót, cô ấy phải trả nhiều tiền hơn cho vé máy bay. Lúc đầu, cô đã do dự khi đến, nhưng quyết định cơ hội đã được bày ra vì một lý do, và nó đáng giá. Cô cũng rất ngạc nhiên về việc cấp trên đã đồng ý cho cô nghỉ việc vài ngày. Cô ấy sau đó nói mình rất muốn làm mẫu một buổi, vì vậy cô ấy không ngạc nhiên khi tên mình đã được chọn. Một trong số các học sinh có một phòng trong khách sạn mà giống như phòng thượng hạng, vì vậy chúng tôi quyết định sáng hôm sau sẽ gặp nhau trước tiên tại lớp học, sau đó đi đến phòng cô ấy. Một số chàng trai mang thêm ghế, và căn phòng rất đông người. Có mười học sinh, trợ lý của tôi và tôi, có nghĩa là mười hai người tụ tập trong phòng khách sạn nhỏ.

Cả đêm, tôi đã có thêm lo lắng vì Estelle có khẩu âm, đôi khi tôi gặp khó khăn trong việc nghe hiểu giọng khi thân chủ đang trong trạng thái nhập thần. Khi ở trong trạng thái thôi miên sâu, tiếng nói của họ trở nên nhẹ và líu. Tôi thực sự gặp vấn đề khi tiến hành các buổi ở Hồng Kông và Singapore, nhưng cuối cùng tôi đã quen với các khẩu âm khác nhau. Tất cả những điều này lướt qua tâm trí tôi khi chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu. Tôi không cần phải lo lắng, bởi vì “họ” luôn đi trước tôi và sẽ xử lý mọi thứ.

Căn phòng đông đúc với những học sinh ngồi trên ghế sofa, trên mọi cái ghế có sẵn và cả trên sàn nhà. Estelle nằm trên giường đôi, tôi bảo mọi người yên tĩnh nhất có thể khi tôi bắt đầu. Tôi không biết có những điều kỳ lạ đã xảy ra cho đến khi kết thúc buổi, nhưng “họ” đã quản lý. Vì tôi thường không ghi lại mở đầu, micro đã nằm trên bàn bên giường cạnh máy ghi âm. Tôi sử dụng một chiếc micro cầm tay, bởi vì tôi cầm nó ngay bên miệng của thân chủ. Giọng của họ có thể trở nên rất nhẹ trong suốt buổi thôi miên sâu, bằng cách này tôi chắc chắn bắt được ngôn từ trên máy ghi băng. Những người khác sử dụng micro áo, nhưng đây là cách tôi đã ghi lại các buổi của mình. Loại này có thể được điều khiển bằng cách ấn nút, vì vậy máy ghi sẽ không bắt đầu cho đến khi tôi nhấc micro và bật lên. Về sau sẽ nói thêm về điều này.

Tôi bắt đầu khúc dạo đầu và cô ấy đi xuống ngay lập tức. Vì vậy nỗi lo đầu tiên của tôi là không có cơ sở. Cô không quan tâm đến số người trong phòng. Họ không gây ra sự phân tâm. Theo kỹ thuật của mình, tôi thường để thân chủ hình dung một nơi mà tôi gọi là tuyệt đẹp, nơi mà không có nỗi lo hoặc các vấn đề. Tôi để họ chọn nơi mà họ cho là yên tĩnh và đẹp nhất. Từ đó phần còn lại của kỹ thuật đưa họ vào tiền kiếp, đó là mục tiêu của cuộc hội họp. Nhưng Estelle đã không đợi để tôi hoàn thành hết khúc dạo đầu. Điều này đôi khi xảy ra, và tôi đã quá quen với việc đó, tôi nhận ra nó thông qua mô tả về nơi xinh đẹp của họ. Nó không giống như một nơi hoàn mỹ bình thường. Trên thực tế, nó thậm chí không có vẻ gì là Trái Đất.

E: Đó là nơi có rất nhiều loài hoa kỳ lạ và màu sắc khác nhau. Gió thổi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Có rất nhiều tinh thể ở đó. Nhiều máy phát. Chim bay, tôi có thể nhìn thấy màu sắc khác nhau của chúng.

Đó là khi tôi nhận ra cô ấy không nói về Trái Đất. Cô đã nhảy ra trước tôi, và đã trải qua điều gì đó, ở đâu đó. Tôi lấy micro khỏi bàn và bật máy ghi âm lên. Không khí trong căn phòng đông đúc đã căng thẳng. Không ai làm ra tiếng động, nhưng tất cả mọi người theo bản năng biết một điều gì đó bất thường đã xảy ra. Đặc biệt là từ lúc tôi thậm chí không được phép hoàn thành toàn bộ khúc dạo đầu mà tôi đã dạy cho họ. Không cần thiết.

D: Bạn nói tinh thể và máy phát nghĩa là gì?

E: Tinh thể lớn trồi lên từ mặt đất, cao ba hoặc bốn feet. Chúng có một chấm ở đầu.

D: Tại sao bạn gọi chúng là máy phát?

E: Chúng tạo ra năng lượng.

D: Có gì khác xung quanh?

E: Màu trên sàn. Màu xanh lá cây, nhưng nó không phải là cỏ như chúng ta biết. Nó tương tự cỏ. Tuy nhiên, nó màu xanh lá cây và nó bao trùm mặt đất.

D: Và những tinh thể này nhô ra từ đó?

E: Vâng, và chúng được đặt có mục đích để tạo ra năng lượng trong khu vực đó.

D: Khu vực đó là gì?

E: Đó là một nơi rất xa. Tôi muốn nói... một thiên hà khác?

D: Có bất kỳ tòa nhà nào không?

E: Không. Nó giống như một khu vực đặc biệt đi đến đó để tiếp sinh lực, đồng thời thư giãn và cảm thấy bình yên.

D: Vậy đó không phải là nơi mà mọi người luôn sống ở đó, ý bạn là thế?

E: Phải.

D: Giống như đi đến một nơi nghỉ ngơi? Bạn đến đó để đặc biệt được tiếp thêm sinh lực và thư giãn.

E: Đúng vậy.

D: Ai là những người đến đó để được tiếp sinh lực?

E: Bạn có tất cả các loại sinh mệnh khác nhau đang ở đó.

Điều này rõ ràng là lý do tại sao cô ấy đã vô tình chọn địa điểm này làm nơi xinh đẹp của mình. Một số người nhìn thấy những nơi mà họ nhớ là đã trải qua một kỳ nghỉ, đó là rất đặc biệt đối với họ.

E: Ngay khi họ nhận thức được điều đó, họ có thể tự phóng chiếu mình.

D: Ồ, họ phóng chiếu mà không đi vào tàu?

E: Đúng vậy. Bất cứ ai cũng có thể phóng chiếu bản thân ở đó nếu họ kết nối với địa điểm hoặc họ nhận thức được nó. Bạn ở lại một thời gian, không quá lâu dài. Đủ để cảm nhận năng lượng, và có được cảm giác bình an và yên tĩnh, để bạn có thể trở lại bất cứ nơi nào bạn đã ở. Và tiếp tục với bất cứ điều gì bạn đã làm.

D: Bạn đi đến đó trong một cơ thể vật lý?

E: Bạn có thể đi đến đó trong một cơ thể vật lý hoặc bạn có thể phóng chiếu năng lượng của bạn ở đó.

D: Khi ở đó, bạn có xuất hiện trong thể vật lý của bạn... giống như một hình thể nào đó?

E: Một số sinh mệnh làm thế. Họ có thể xuất hiện dưới hình thức của họ. Đó là nơi mà mọi người được chào đón.

D: Và bạn thường xuyên đến đó?

E: Tôi rất thích nơi này. Nó mang lại cho tôi một cảm giác thanh thản và nhận thức.

D: Và sau đó bạn phải trở lại nơi bạn làm công việc của mình?

E: Đúng vậy.

D: Khi trở về từ nơi tuyệt đẹp này và quay trở lại nơi bạn làm công việc, nơi đó là nơi nào?

E: Công việc được thực hiện đồng thời trên cảnh giới Trái Đất. Và công việc cũng được thực hiện ở một nơi xa xôi, trên cái mà bạn gọi là căn cứ. Nó được thực hiện ở nhiều thiên hà, nhiều chiều kích. Nhưng căn cứ nhà ngay bây giờ là Trái Đất.

D: Vậy bạn đang làm cả hai cùng một lúc, ý bạn là vậy?

E: Đúng vậy.

D: Khi bạn đang làm việc này trên cảnh giới Trái Đất, nơi đó trông như thế nào?

E: Đó là nơi mà bạn tương tác với nhiều sinh mệnh cũng như bạn làm trong không gian thiêng đó. Bạn nhìn nhận nhiều người khác bằng cách nhìn vào mắt họ. Bạn nhìn nhận họ bằng cách kết nối với năng lượng của họ. Bất chấp tất cả mặt nạ mà họ đang đeo, bạn sẽ biết họ là ai. Bạn nhìn sâu bên trong họ và bạn nhìn nhận năng lượng của họ.

D: Có phải một người bình thường sẽ không biết chuyện này?

E: Nhiều người biết về chuyện này. Và nhiều người khác nhận thức được nó, nhưng không phải ở tầng thứ ý thức.

D: Khi bạn đang làm việc trên cảnh giới Trái Đất, cơ thể của bạn trông như thế nào?

E: Khi làm việc trên cảnh giới Trái Đất, cơ thể tôi giống như hầu hết mọi người. Nó có dạng người. Nhưng nó giống như một cái mặt nạ mà tôi đeo. Tôi phóng chiếu ra nó để những người khác sẽ nhìn thấy cái họ quen nhìn thấy.

D: Hình thức vật lý thường ngày.

E: Đúng vậy.

D: Đây có phải là mặt nạ của Estelle không?

E: Đúng vậy.

Thật thú vị khi tôi tìm ra định nghĩa về người/nhân cách (person/personality) là mặt nạ. Lấy từ tiếng Latin: persona. Nghĩa là: mặt nạ của một diễn viên, vì thế là một con người (person).

D: Đó là mặt nạ mà bạn đeo ở thời điểm hiện tại trên Trái Đất, thực hiện công việc của bạn. (Vâng.) Đó là một chiếc mặt nạ rất tốt, đó là một điều tốt đẹp. Và đây là những gì người khác nhìn thấy.

E: Đó là những gì họ nhìn thấy.

Robert cũng nói rằng cái mà mọi người nhận thức là hình dạng vật lý của anh ta chỉ là một ảo ảnh. Dù cả hai người này chắc chắn xuất hiện cứng chắc và con người đối với tôi.

D: Bạn trông như thế nào nếu không có mặt nạ?

E: Không có mặt nạ, tôi cũng có hình thể vật lý được bao quanh bởi ánh sáng. Đó là thể vật lý có hình dạng, có tính chất. Nhưng bên trong thể vật lý đó, trên các rìa cạnh ngoài, cũng có năng lượng và ánh sáng.

D: Tôi được cho biết hình thể cơ bản của mọi người là ánh sáng.

E: Đúng vậy. Đó là cách những người khác nhìn thấy nó. Nhưng nếu họ nhìn sâu hơn một chút, họ sẽ thấy rằng nó có một hình thức khác theo cách vật lý, như bạn gọi là thể vật lý. Vì nó có hình thức của nơi nó xuất xứ. Và nơi nó xuất xứ, có hình thể, nhưng nó khác.

D: Hình thức như thế nào?

E: Nó sẽ được gọi là hình thể “bò sát” trên Trái Đất. Tôi phải nói rằng có rất nhiều cấp độ hình thể bò sát.

D: Đây là nơi bạn đang tồn tại đồng thời, ý bạn là thế?

E: Đúng vậy.

D: Vậy bạn có một hình thể bò sát ở nơi khác? Và hình thể Trái Đất ở địa điểm này? Tôi có hiểu chính xác không?

E: Có một phần năng lượng là ở nơi khác đó, nhưng trải nghiệm hiện tại đang được trải nghiệm trong cõi giới Trái Đất này.

Tôi đã nghe rất nhiều điều bất thường trong công việc của mình nên tuyên bố này không khiến tôi phiền hà. Tôi luôn tiếp tục đặt câu hỏi, bởi vì bất cứ cái gì cũng có khả năng trong loại công việc này. Nhưng tôi nhìn quanh phòng để xem tuyên bố này ảnh hưởng đến học sinh của tôi như thế nào. Họ hoàn toàn vẫn vậy, và sự chú ý của họ dán dính vào người nữ nằm bất động trên giường. Ở đây, một phụ nữ trung niên tóc sẫm khá đẹp nói rằng cô cũng sống một kiếp sống đồng thời đang làm loài bò sát trên hành tinh khác. Và điều đó không khiến họ khó chịu hay giật mình. Có lẽ họ đã đọc đủ những cuốn sách của tôi để biết rằng bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra với loại thôi miên này, nhưng có những người khác quan sát điều bất thường này là chuyện không bình thường đối với tôi. Sau khi kết thúc và chúng tôi đi ăn trưa, một trong số những học sinh nam nói với tôi đó là điều đáng chú ý nhất mà anh ấy từng thấy. Trong trường hợp này, hành động thật sự đã mạnh hơn lời nói. Phần làm mẫu đã dạy cho họ nhiều hơn cả trên lớp. Nó nói cho họ biết nó được thực hiện như thế nào, và một cách khác để chỉ cho họ thấy. Lý thuyết vs thực hành.

Tôi tiếp tục, “Nơi khác đó giống như thế nào?”

E: Ở nơi khác đó, chúng tôi quan sát các thiên hà khác để đảm bảo mọi thứ đều trật tự, không ai làm và là nguyên nhân gây hại cho người khác. Ở đó chúng tôi quan sát và theo dõi tất cả những gì đang diễn ra.

D: Nghe có vẻ là một công việc rất lớn. Quan sát mọi thứ.

E: Lớn, nhưng chúng tôi đã được huấn luyện cho nó. Và một khi được đào tạo, nó trở thành bản chất thứ hai của bạn. Cái cách mọi thứ trở thành khi bạn được huấn luyện, bất kể bạn ở đâu.

D: Quan sát mọi thứ sẽ là một công việc lớn. Bạn có sử dụng máy móc để làm việc này không?

E: Bạn làm bằng tâm trí của mình.

D: Đó có nghĩa là bạn có năng lực tâm trí tuyệt vời phải không?

E: Vâng, chúng tôi phóng chiếu tâm trí đến các nơi. Mỗi người đều có một số khu vực nhất định mà họ kết nối cụ thể, nhưng tại bất kỳ thời điểm nào họ cũng có thể phóng chiếu đến những nơi khác. Nhân loại chưa phát triển năng lực đó.

D: Bạn đã nói đây giống như một căn cứ nhà?

E: Vâng, bạn sẽ gọi nó là căn cứ nhà.

D: Giống như trụ sở chính?

E: Giống như một cái trạm.

D: Nó là một con tàu hay một hành tinh?

E: Nó không phải là tàu, và nó không phải là một hành tinh giống như bạn sẽ cảm nhận về một hành tinh. Nó là của... một nơi chốn, một trạm.

D: Tôi đang nghĩ đến một nơi vật lý nào đó.

E: Nó giống như... vây bọc... trong một khoảng trống... Nếu bạn có thể tưởng tượng bầu trời, hãy ví dụ như thế. Và trong bầu trời này, có vây bọc này, bên trong chính nó, theo dõi những nơi khác nhau xung quanh nó. Đó là như vậy.

D: Tôi đang nghĩ về thế giới tinh thần nơi chúng ta đến sau khi rời khỏi cơ thể vật lý. Giống hay khác?

E: Khác, vì đây không phải một thế giới tinh thần. Đây là một nơi vật lý. Đây là nơi có cái mà bạn gọi là hình thể vật lý. Không phải vật lý như nhân loại có, mà là một sinh mệnh hình thể từ những nơi khác bên trong sẽ có để có thể tồn tại và sinh sống.

D: Có phải là một chiều kích khác không?

E: Nó giống như một thiên hà khác.

D: Nơi mà tất cả các bạn tạo ra trong không gian, nói thế được không?

E: Vâng, nơi này giống như đã được tạo ra bởi vì nó phục vụ cho một chức năng đặc biệt. Và đó là nơi chúng tôi tồn tại.

D: Vậy nó có tồn tại bằng cách nhận lấy sức mạnh tâm trí tổng hợp của mọi người không?

E: Không. Một khi nó được đưa vào tồn tại, nó vẫn ở lại trong tồn tại. Vì nó có một mục đích cụ thể và đó là một mục đích liên tục.

D: Vậy, nó tồn tại bất kể bạn hoặc những người khác có ở đó hay không.

E: Đúng vậy.

Đây nghe có vẻ tương tự trường hợp sinh mệnh giống-như-người-hang-động tồn tại trên thế giới với mặt trời tím. Tiềm thức anh ta nói rằng nó không phải là một hành tinh, mà là một thiên hà hoạt động dưới một bộ quy tắc khác mà chúng ta không thể hiểu. Những sinh mệnh này cũng tạo ra mọi thứ họ cần bằng tâm trí của họ. (Xem Chương 18)

D: Nó giống như trụ sở chính, căn cứ chính, có thể nói vậy, một cái trạm nơi thực hiện giám sát tất cả các thế giới.

E: Đúng vậy.

D: Nó có vẻ như là một nơi đầy sức mạnh. Thông tin này được lưu trữ như thế nào nếu bạn thu thập nó bằng tâm trí của mình?

E: Nó không được lưu trữ giống như bạn lưu trữ trong một cái máy tính, đó là lỗi thời. Tuy nhiên, nó được lưu trữ như bạn nghĩ đến việc lưu trữ nó trên đĩa. Nhưng nó nhiều hơn là một chiếc đĩa nhỏ, chứa hàng triệu và hàng triệu thông tin.

D: Hmm, đấy sẽ khiến cho máy tính của chúng tôi lỗi thời. Thông tin này được đọc như thế nào nếu nó chỉ là một cái đĩa nhỏ.

E: Nó được đọc bằng tâm trí. Khi bạn giữ nó trong tay, bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin.

D: Thông tin mà bạn đang tìm kiếm? (Vâng.) Nếu không, nó sẽ là một sự bùng nổ thông tin, phải không?

E: Đúng vậy, bạn không muốn giữ thông tin dư thừa trong tâm trí, đó không cần thiết.

Một hiện tượng bất thường khác đã xảy ra ngay sau khi buổi làm việc bắt đầu, đó là Estelle đã mất giọng khi chúng tôi bước vào thế giới khác kia. Sinh mệnh đang nói chuyện thông qua cô ấy có một cách nói và phát âm rõ ràng chính xác. Tất nhiên, điều này giúp tôi dễ dàng hơn. Tôi đã không phải lắng nghe quá kỹ lưỡng. Rõ ràng đối với tất cả mọi người trong phòng — đây không phải là lời nói của Estelle.

D: Tôi không muốn xúc phạm bạn, tôi không muốn sỉ nhục bạn, nhưng trong khoảng thời gian của chúng tôi, một số người có ấn tượng rằng chủng tộc loài bò sát là tiêu cực.

E: Đó là vì có rất nhiều người vẫn còn tiêu cực. Bạn phải hiểu rằng, có một sự cân bằng trong tất cả mọi thứ. Có sự cân bằng đó ở chỗ này đây. Có sự cân bằng đó ở khắp mọi nơi. Và đặc biệt trên cảnh giới Trái Đất, khi những người khác đến để tồn tại, bạn sẽ thấy tính nhị nguyên nhiều hơn ở những nơi khác. Do đó, cũng như người bò sát, có rất nhiều người trên Trái Đất mang năng lượng này. Và bởi vì họ mang năng lượng tiêu cực đó — hãy gọi nó bằng từ đó, nó thiên về một năng lượng lãng quên lầm lạc của cái tôi thật sự. Họ sẽ làm những điều, vâng, sẽ được coi là tiêu cực.

D: Nhưng đấy không phải là bản chất thực sự của người dân của bạn.

E: Không phải trong tương lai, như bạn sẽ — vì không có từ nào tốt hơn — gọi là tương lai.

D: Đó là nơi mà bạn đang nói từ đó?

E: Đúng vậy.

D: Bạn biết bạn đang nói chuyện qua một phương tiện, cái mà bạn nói là đang sống trong cảnh giới Trái Đất. Một trong những câu hỏi của cô ấy là: cô ấy đang tồn tại đồng thời trong tương lai?

E: Tôi nói chuyện từ tương lai. Nhưng tôi cũng nói từ cái mà bạn gọi là hiện tại. Tôi nói chuyện đồng thời từ cả hai nơi. Vì tôi là một.

D: Vậy là, trong kiếp sống tương lai này, bạn đang ở trên cái trạm này truy cập và thu thập thông tin. Tại sao bạn quyết định tồn tại trong khoảng thời gian của chúng tôi trong thế kỷ 21?

E: Bởi vì những gì đã xảy ra ở đây, và những gì đang xảy ra ở đây với chủng tộc bò sát. Có rất nhiều người đang ở trong một vị thế quyền lực và địa vị, những người đang lạm dụng sức mạnh đó để kiểm soát và thao túng. Và tôi được yêu cầu đến đây để giúp đỡ, soi sáng và để cho người khác biết điều gì đang xảy ra. Vì thiểu số không thể kiểm soát toàn thể. Và bởi vì toàn thể không nhận thức, nên họ đang cho phép thiểu số kiểm soát và thao túng mình.

D: Vậy, bạn đã chọn trở lại một cách đồng thời khi bạn đang tồn tại ở đó, để có một phần năng lượng của bạn, hoặc bất cứ thứ gì, tiến vào cơ thể vật lý?

E: (thở dài) Tôi không tiến vào cơ thể vật lý. Tôi chuyển đổi hình dạng thành một thân thể vật lý. Nhưng để năng lượng của tôi ở đây cộng hưởng với năng lượng đậm đặc của hành tinh, để có thể tồn tại trong năng lượng đậm đặc này, tôi cần phải được sinh ra thông qua một sinh mệnh vật lý. Nhưng những người mà tôi đã chọn để đến qua, một người cha cũng là bò sát. Ông ấy trước đó luôn luôn là chủng tộc bò sát. Trong tất cả sự tồn tại của mình, ngoại trừ người bò sát, ông đã không chọn trải nghiệm gì khác. Và đối với trải nghiệm của Trái Đất này, ông chọn trở thành một phương tiện cho phép năng lượng của tôi đi qua. Người mẹ vật lý của tôi mang tôi trong chín tháng, thời gian được cảm nhận. Nhiều công việc và sự chuẩn bị đã được thực hiện để bà có thể giữ năng lượng của tôi, vì bà vốn không thể. Vì vậy, bà ấy đã được chuẩn bị để tôi có thể ở trong không gian đó và sau đó được sinh ra và được nối đất ít nhiều.

D: Nhưng cơ thể đã được hình thành từ DNA mẹ và cha, phải không?

E: (thở dài) Đó là một quá trình khác mà con người chưa hiểu hết. Đó là lý do tại sao nó trông giống con người. Nhưng nếu thực hiện công việc tìm ra cấu tạo thật sự, cấu tạo gen thật sự, họ sẽ thấy rằng có những thứ không giống.

D: Nếu có ai đó kiểm tra DNA hoặc các gen của một người được gọi là Estelle?

E: Đúng vậy. Đó là lý do tại sao cơ thể vật lý không bị bệnh. Vì cơ thể vật lý không thể bị kiểm tra và xét nghiệm.

D: Đó là lý do tại sao bạn không muốn các bác sĩ kiểm tra thân thể?

E: Đúng vậy. Họ sẽ tìm thấy một cái gì đó khác biệt rồi sau đó họ sẽ muốn khám phá. Và điều đó không được cho phép. Vì vậy, cô ấy không được phép bị bệnh. Theo như cô ấy và ISI nói, cô ấy và tôi phân biệt khi cô ấy giao tiếp, và khi tôi giao tiếp, mặc dù chúng tôi là như nhau. Đôi khi cô ấy không cho phép thông tin đi qua.

D: Tại sao vậy?

E: Cô ấy không hoàn toàn bình yên với toàn bộ trải nghiệm của mình trên cảnh giới Trái Đất.

D: Nhưng bạn biết rằng thật khó cho con người để hiểu điều này.

E: Thật khó cho tôi để thấy bản thân mình trên Trái Đất này.

D: (Cười) Nó khác, phải không?

E: Rất khác.

D: Bởi vì bạn đã phát triển vượt ra ngoài điều đó.

E: Đúng vậy. Tôi đã có nhiều kiếp sống, hoặc nên nói, tinh thần của tôi đã có nhiều kiếp sống trên cảnh giới Trái Đất. Thật ngạc nhiên với tôi khi tôi được chọn trở lại và có trải nghiệm một lần nữa ở đây.

D: Bạn nghĩ bạn đã hoàn thành, phải không?

E: Đúng vậy.

D: (Cười) Đó là thời gian để chuyển đến một nơi khác.

E: Đúng vậy.

D: Sau đó họ nói bạn phải quay trở lại. Nó gần giống như trở lại lớp mẫu giáo, phải không?

E: Đúng vậy, và tôi cảm thấy có một trách nhiệm lớn trong việc phải trở lại biết được hoàn cảnh của những gì sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy cô đơn.

D: Có phải vì không có nhiều chủng loại của chính bạn ở đây?

E: Đúng vậy. Và tôi biết những người mà tôi sẽ gặp phải có thể thuộc loại mà đang làm việc với năng lượng của họ để gây hại và gây ra sự kiểm soát. Đó là lý do tại sao, như một đứa trẻ ba tuổi, tôi đã trải nghiệm cái mà tôi đã có. Bởi vì điều đó là cần thiết để giúp cơ thể vật lý quên đi nó là ai, nó đến từ đâu và nó cần làm gì. Bởi vì, nếu nó bắt đầu nói những điều cần nói ở một độ tuổi quá sớm, nó sẽ bị loại bỏ.

Tuyên bố đó là một bất ngờ không mong muốn.

D: Bạn nghĩ như vậy? Hoặc họ chỉ nghĩ đó là một đứa trẻ lạ lùng?

E: Đúng vậy. Có rất nhiều người đã cố gắng tìm ra năng lượng, nhưng năng lượng đã được ngụy trang trong một đứa trẻ.

D: Vì vậy họ sẽ không nghĩ rằng đó chỉ là lời nói trẻ con. Họ có thể nhận ra bạn?

E: Đúng vậy. Vì chúng ta không chỉ nói về những sinh mệnh vật lý. Chúng tôi cũng đang làm việc với các năng lượng khác nhau, bất kể chúng có được nhìn nhận là vật lý hay không.

D: Vậy đó là một biện pháp bảo vệ?

E: Đúng vậy. Đó là một biện pháp để bảo vệ sinh mệnh khỏi lời nói. Đó chưa phải là thời điểm.

D: Điều gì đã xảy ra khi cô ấy ba tuổi, đó là một trong những câu hỏi cô ấy muốn biết?

E: Khi ba tuổi, cô ấy được đưa lên tàu. Ký ức của cô ấy về điều đó là chính xác. Khi nhìn quanh và thấy mình ở đâu, cô ấy biết mình không bị hại. Nhưng thấy chính mình ở đó và không biết nó là một bất ngờ đối với sinh mệnh vật lý của cô ấy. Thông qua tất cả các sự tồn tại, chúng tôi đã nhận thức được khi chúng tôi giao tiếp và trong hình thức gì. Vào thời điểm đó, có một bức màn được đặt để không có ký ức về những gì xảy ra. Khi ba tuổi, trải nghiệm là xem phản ứng của bạn như thế nào.

D: Vậy cho đến khi ba tuổi, cô ấy có trí nhớ mình là ai và đến từ đâu?

E: Đúng vậy.

D: Nhưng cô ấy đã không thể diễn tả được nó?

E: Không có từ nào để diễn đạt.

D: Cô ấy không có từ vựng. Điều đó hợp lý.

E: Đúng vậy. Vì vậy, cô ấy cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, cô ấy có thể giao tiếp với chúng tôi và nhiều người khác. Vào lúc ba tuổi, tấm màn đã được dỡ bỏ và cô ấy nhìn thấy một chút nữa, nhưng cô không thể diễn tả sau đó, nên ký ức phải được đặt đúng chỗ cho đến khi nó thích hợp. Sự kết nối vẫn được thực hiện, nhưng bây giờ nó đã được thực hiện nhiều hơn trên một tầng thứ tâm linh hơn là trên một tầng thứ vật lý.

D: Và vì sự an toàn của chính cô ấy, bạn đã đặt màn che xung quanh cô ấy khi cô ấy đang trên tàu để... sao? Làm bớt hoặc làm dịu những kí ức đó?

E: Để ít hoặc nhiều... làm bớt những ký ức, đó sẽ là một từ tốt.

D: Vì vậy, cô ấy có thể hoạt động như một đứa trẻ mà không gây ra sự chú ý quá đáng.

E: Vâng, và như một đứa trẻ, cô ấy cảm thấy bị cô lập, vì không thể liên quan đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình.

D: Tôi đã tìm thấy nhiều người cảm thấy họ đến từ những nơi khác. Họ rất cô đơn ở đây. Nhưng tấm màn đã được đặt như thế nào khi cô ấy lên tàu? Chuyện gì xảy ra lúc đó?

E: Cô ấy cảm thấy bị phản bội vì không biết chuyện này sắp xảy ra, nó đã tạo ra vào thời điểm đó, một giai đoạn thờ ơ và không muốn giao tiếp nữa.

D: Nhưng, những người trên tàu đã làm gì với cô ấy để tạo ra tấm bìa này, tấm màn này?

E: Một cách mạnh mẽ, một cái hộp được đặt bên trong cô ấy, cho phép giao tiếp liên tục. Trao đổi thông tin, nhưng không phải ở tầng thứ ý thức. Trước đó, nó đã được thực hiện trên một tầng thứ ý thức.

D: Bạn nói hộp là có ý?

E: Nó thiên về — tôi không muốn sử dụng từ “implant”, vì đó có một ý nghĩa tiêu cực, nhưng thực sự nó là như thế... cái bạn sẽ gọi.... (Cô ấy gặp khó khăn.)

D: À, với tôi implant không phải là tiêu cực, bởi vì tôi hiểu chúng.

E: Nó thiên về, hãy nói... giống như một bảng điều khiển.

Tôi đã nhiều lần nghe về implant, và tôi hiểu mục đích của chúng. Điều này được giải thích trong The Custodians. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về bảng điều khiển được đưa vào bất cứ ai.

E: Bảng điều khiển có độ sâu bên trong của nó. Bên trong... cái gọi là “cái hộp” có mấy con chíp nhỏ. Cũng giống như ở trạm kiểm soát.

D: Ồ, những bộ phận điện tử nho nhỏ.

E: Vâng. Đó cũng là một phần của cấu tạo thể vật lý cô ấy. Trong cấu tạo cơ thể vật lý có — tôi sẽ gọi nó là gì — từ duy nhất mà đến trong tâm trí sẽ là giống như dây.

D: Những dây này nằm bên trong cơ thể vật lý cô ấy. (Vâng) Tại sao chúng ở đó?

E: Bởi vì cô ấy luôn kết nối với mọi thứ ở ngoài đó. Nó cũng là một phần cấu tạo gen của cô như một người bò sát. Và do đó, trong sự thay đổi hình dạng, để nhìn giống con người, cô giữ lại tất cả những điều đó trong sự xuất hiện của cơ thể vật lý.

D: Vậy nếu bác sĩ khám cho cô ấy, ông ta sẽ tìm thấy những điều kỳ lạ này?

E: Ông ấy sẽ tìm thấy những thứ khác biệt đang diễn ra bên trong. Ông ta sẽ thấy năng lượng chảy theo những cách ông ta không quen thuộc và xuất hiện mong muốn điều tra nhiều hơn.

D: Hmm, vậy chúng ta không thể để điều đó xảy ra, phải không.

E: Chúng ta không thể để điều đó xảy ra.

D: Bởi vì họ sẽ không hiểu. Cũng theo cách đó, bạn nghĩ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm ở ba tuổi nếu họ biết chuyện gì đang xảy ra. (Vâng.) Nhưng, chúng tôi biết điều này được sao?

E: Tất cả các bạn có thể biết, vì các bạn đã như một nhóm tập hợp. Có rất nhiều thứ mà các bạn sẽ hợp tác cùng nhau một cách tập hợp để hỗ trợ tất cả.

D: Vậy, bạn biết cô ấy không phải gặp nguy hiểm từ chúng tôi.

E: Cô ấy tin tưởng mọi người ở đây. Hoặc tôi nên nói, chúng tôi tin tưởng tất cả mọi người ở đây. Họ được kết nối.

D: Bạn sẽ không cho phép thông tin đi qua nếu bạn không tin tưởng chúng tôi, có phải không?

E: Đúng vậy.

D: Bởi vì tôi sẽ không bao giờ đặt phương tiện vào bất cứ loại nguy hiểm nào.

E: Đúng vậy.

D: Vì vậy, những người ở đây, là những người được chọn để biết thông tin này.

E: Đó là lý do chúng tôi đợi đến phút chót mới trở thành thành viên của nhóm. Vì như bạn đã biết, không có chỗ trống ngay từ đầu.

D: Đúng vậy, cô ấy là người cuối cùng vào lớp.

E: Chúng tôi phải chắc chắn rằng năng lượng sắp có mặt sẽ tương thích với việc tiết lộ những điều này.

D: Và cũng không phải ngẫu nhiên khi tôi chọn tên cô ấy.

E: Vâng, cô ấy biết mình sẽ được chọn khi cô ấy bỏ tên mình vào cái hộp, và người bạn đang ngồi bên cạnh cô ấy cũng biết điều đó. Vì vậy, nó đã được xác nhận cho cả hai người họ khi nó xảy ra.

D: Vậy, thông tin này sẽ không được phép đi qua nếu bạn không tin tưởng rằng tất cả mọi người trong phòng sẽ bảo vệ cô ấy. Bởi vì chúng ta không muốn điều này được công khai. Nó sẽ làm hại cô ấy, phải không?

E: Đúng vậy.

D: Vì vậy, tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây sẽ giữ bí mật.

Tôi nhìn học sinh quanh phòng khi tôi nói, và họ đều gật đầu khẳng định. Tôi biết họ đã hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ danh tính cô ấy, và điều đặc biệt vừa xảy ra khi tất cả họ được phép riêng tư với thông tin kỳ lạ này. Tôi cũng có cảm giác nếu họ không tôn trọng cam kết về sự riêng tư và bảo vệ Estelle, “họ” sẽ biết. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu lời hứa này bị vi phạm, nhưng tôi đã làm việc với họ đủ lâu để biết rằng tôi phải lắng nghe họ, và làm như họ nói. Nếu tôi không làm theo hướng dẫn của họ thì việc trao đổi thông tin sẽ bị dừng lại. Tôi không biết cái gì sẽ xảy ra với những người khác, nhưng tôi nghĩ họ nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình. Sau đó họ có thể đặt câu hỏi về những gì thực sự xảy ra vào sáng nay, nhưng khi nó đã xảy ra, nó đã quá chân thực. Tôi đã quen với việc liên hệ với các loại hình thực thể này qua nhiều năm, và tôi biết họ rất bất thường khi cho phép loại thông tin này xuất hiện trước rất nhiều nhân chứng. Có lẽ điều này cũng nhằm mục đích hiển thị cho học sinh thấy một cách có hình ảnh, điều có thể xảy ra khi sử dụng kỹ thuật thôi miên của tôi, vì vậy họ sẽ không giật mình nếu nó xảy ra trong các buổi của họ. Một bài làm mẫu bằng một ngàn chữ.

E: Chúng tôi sẽ quan sát. Nếu họ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm, nó được cho phép, nhưng chỉ là không sử dụng tên hoặc địa phương nơi thông tin có thể được tìm thấy.

D: Điều đó đúng. Tôi làm việc với nhiều người như thế này và tôi luôn bảo phải bảo vệ họ.

Đây là lý do tại sao tên thật, địa phương và nguồn gốc dân tộc của cô ấy không được tiết lộ ở đây.

Tôi tò mò về bảng điều khiển mà cô ấy nói nằm trong cơ thể mình, bởi vì cái này nghe có vẻ khác với những implant mà tôi đã rất quen thuộc. “Nó ở đâu trong đầu cô ấy?”

E: Nó nằm ở phía sau đầu.

D: Như tôi hiểu, sẽ rất, rất nhỏ bé, phải không?

E: Thực ra là không. Cái này đặc biệt bao gồm toàn bộ phần sau và phần dưới đầu cô. Đã có quá nhiều thông tin cần thiết để nhận và chuyển từ nơi này đến nơi khác. Vì vậy, đó là lý do tại sao nó được thiết kế theo cách đó.

D: Hmm, vì vậy nó lớn hơn những gì tôi quen thuộc. Nó có phải là một chất vật lý, hay nó là một loại vật chất ether?

E: Cả hai. Đầu tiên nó là ether và sau đó nó đã trở thành một thứ vật lý để người khác có thể cảm thấy nó và trở nên nhận thức về nó. Và do đó, khi nhận thức được điều đó, họ đã nhận thức rõ hơn cô ấy là ai, chúng tôi là ai và chia sẻ kiến thức đó.

D: Cái này có thể thấy bằng X-quang nếu ai đó kiểm tra cô ấy không?

E: Nó được bảo vệ bởi một lá chắn năng lượng mà chỉ có thể được đón nhận bởi những người được phép.

D: Đó là lý do tại sao cô ấy không thể bị bệnh. Bạn không muốn kiểm tra.

E: Đúng vậy.

D: Bạn cũng bảo vệ cô ấy trước bất cứ loại tai nạn nào?

E: Vâng. Thời điểm duy nhất cô ấy phải được kiểm tra — và nó không phải là quá nhiều — là khi cô ấy có con. Thật không may cho cơ thể vật lý, vì cách mà nó là, nó không thể có con theo một cách tự nhiên. Vì vậy, những gì được gọi là sinh mổ đã được thực hiện để đưa đứa trẻ ra ngoài.

D: Vậy cơ thể không được thiết kế theo cách có thể có con bình thường.

E: Đúng, cơ thể không bao giờ đi qua cái mà bạn gọi là “đau đẻ”.

D: Nhưng các bác sĩ sẽ không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường trong cơ thể?

E: Đúng vậy, vì khi cô ấy phẫu thuật, đã qua và xong, và không có lý do để kiểm tra bất cứ điều gì khác.

D: Còn gì khác trước khi cô ấy có con không? Họ thường làm nhiều kiểm tra trong khi bạn mang thai.

E: Không có xét nghiệm nào được thực hiện, vì cô ấy khỏe mạnh. Họ chỉ cần đảm bảo rằng chế độ ăn uống của cô ấy được giữ đúng cách và đó là tất cả. Về chế độ ăn uống, cô ấy thường không ăn hay cần nhiều thức ăn trên cảnh giới vật lý này. Khẩu vị của cô ấy trong thực phẩm rất đơn giản. Cô ấy sẽ không ăn nhiều thực phẩm, đặc biệt là những thực phẩm chế biến quá cao. Vì nó sẽ khiến sự xuất hiện của cơ thể vật lý dày đặc hơn, cô ấy và chúng tôi sẽ không cảm thấy tốt ở tất cả.

D: Vậy bằng cách ăn một số thực phẩm nặng hơn, cơ thể trở nên đậm đặc hơn. Và điều này sẽ làm cho phần còn lại khó khăn hơn để vào và duy trì sự kiểm soát?

E: Đúng vậy.

D: Tại sao bây giờ cô ấy lại được phép biết những điều này?

E: Bởi vì đã đến lúc thức tỉnh và giáo dục. Bởi vì bạn càng biết nhiều thì càng có thể chia sẻ với người khác. Những gì chúng ta đang phải đối mặt trên cảnh giới Trái Đất vật lý là một trận chiến, nhưng nó không phải là một trận chiến như những người khác sẽ cảm nhận. Nó không nhất định phải liên quan đến trận chiến trong hình thức vật lý. Mặc dù các trận chiến được diễn ra, những trận chiến đang diễn ra hiện giờ chỉ là về bóng tối với ánh sáng. Và ánh sáng sẽ cần phải đến với nhau để được lan truyền, như thế những người đang kiểm soát có thể bị dừng lại.

D: Đây là một phần công việc của cô ấy?

E: Đúng vậy.

D: Có rất nhiều những người các bạn đã trở lại vào trong cơ thể vật lý trên Trái Đất?

E: Loài của tôi thì chỉ có một vài, nhưng cũng có rất nhiều loài khác giúp đỡ theo cách tương tự.

D: Bởi vì tôi đã được cho biết về nhiều loại sinh mệnh khác nhau đang trở lại. Và một số trong đó là những linh hồn tồn tại trên các hành tinh khác đã tự nguyện đến vào trong một cơ thể vật lý trên Trái Đất để giúp đỡ lúc này.

E: Đúng vậy. Thời điểm này bây giờ bạn có rất nhiều người lấy một sự tồn tại vật lý, nhưng tinh thần họ của người họ thực sự là được kết nối đến nhiều thứ khác. Và thông tin đã được trao cho họ để họ có thể thức tỉnh hoàn toàn tất cả những gì họ là. Để nhận ra rằng đây là một trải nghiệm, vâng, nhưng có rất nhiều việc phải làm.

D: Một số trong những người tôi làm việc gặp khó khăn khi thích ứng cảnh giới Trái Đất.

E: Đúng vậy, bởi vì bạn càng biết rõ nơi bạn xuất xứ, thì càng khó khăn trong việc tồn tại trong một hành tinh đậm đặc, bởi vì sự tiêu cực được tìm thấy ở đây. Mặc dù sự tiêu cực ở đây phục vụ tốt để giúp người ta tiến lên phía trước.

D: Đó là điều họ đã nói với tôi, rằng thế giới rất bạo lực và có nhiều tiêu cực, họ không muốn ở đây. Bởi vì nó không giống nơi họ xuất xứ.

E: Tuy nhiên, họ sẽ ở lại đây, vì đó là điều họ đã chọn để làm.

D: Nhưng một số trong họ có rất nhiều khó khăn, đang cố gắng tự tử và rời đi.

E: Như chúng ta biết, đây là một hành tinh có tự do ý chí.

D: Đó là sự thật. Và những ca tôi đã làm việc cùng đã được giữ tránh khỏi việc này một cách kỳ diệu.

E: Sự trợ giúp luôn luôn được nhận khi cần, nếu được yêu cầu.

D: Và bây giờ họ nhận ra họ ở đây vì điều gì, họ đã nói họ sẽ ở lại dù không thích thế giới này.

E: Đúng vậy.

D: Nhưng hãy để tôi hỏi bạn, tôi nhận thấy những làn sóng khác nhau của những người đang tiến vào. Những người từ thế hệ của Estelle dường như gặp khó khăn trong việc thích ứng hơn là những người mới đến hiện nay.

E: Đó là bởi vì những người đang đến bây giờ có nhiều nhận thức hơn về họ thực sự là ai. Trẻ em cần được nuôi dưỡng. Trẻ em cần phải hiểu rằng chúng không phải là vô tri chỉ vì chúng đang ở trong một cơ thể của trẻ nhỏ. Chúng tiến bộ hơn hầu hết những con người hiện đang ở đây.

D: Đó là lý do tôi đến nhiều nhóm và phát biểu, bởi vì họ đang cố gắng giáo dục các nhà giáo dục. Họ không hiểu những đứa trẻ mới này.

E: Đúng vậy.

D: Trẻ em dường như tiến bộ hơn, nhưng các giáo viên không biết làm thế nào để ứng phó với chúng.

E: Trẻ em cũng cần được dạy cách làm việc với năng lượng, vì họ sẽ hỗ trợ chuyển đổi này. Càng nhiều người được đánh thức, năng lượng sẽ càng trở nên mạnh mẽ.

D: Vậy thì tất cả sẽ ổn nếu những người mới biết họ đến từ đâu?

E: Họ đã chọn làm trẻ em để quay trở lại, bởi vì trẻ em rất cởi mở. Vì vậy, họ có nhiều nhận thức hơn và bởi vì họ nhận thức được nó, họ có thể làm nhiều hơn. Thông thường, trong quá khứ khi trẻ em nhận thức, hầu hết người lớn sẽ nói với chúng rằng chúng đang hư cấu nó và không khuyến khích nó.

D: Bạn có nghĩ bây giờ người lớn sẽ có thể hiểu nó tốt hơn?

E: Nhiều người hơn sẽ hiểu và trẻ em có thể giáo dục người lớn vào trong nhận thức.

D: Nhưng vấn đề bây giờ là một số giáo viên và bác sĩ đang cho những đứa trẻ này dùng thuốc.

E: Phụ thuộc vào bố mẹ, và nói không. Đó là chỗ mà nhận thức của những người mà trẻ em này là đang đi vào đóng vai. Có những người đang viết sách về những đứa trẻ này. Tất cả mọi người phải chia sẻ kiến thức và làm cho các bậc cha mẹ biết về người mà họ đang ứng phó.

D: Tôi được nói rằng những đứa trẻ này là niềm hy vọng của thế giới.

E: Đúng vậy. Có thể thực hiện nhiều ở hình thức tinh thần, nhưng nhiều người đã chọn để làm điều đó dưới dạng vật lý.

D: Nhưng các loại thuốc mà trẻ em bị cho uống là rất mạnh, và đây không phải là điều tốt.

E: Bất kỳ loại thuốc nào đang được sử dụng cũng không phải là phương pháp tự nhiên của sinh mệnh. Và hãy lưu ý rằng nhiều loại thuốc sẽ được thử để làm tê liệt tâm trí và làm cho cơ thể vật lý bị bệnh. Đó sẽ là một cách để loại bỏ rất nhiều người.

D: Ý của bạn là một số loại thuốc là cố ý loại bỏ những đứa trẻ này?

E: Không chỉ trẻ em, mà cả người lớn. Đó là thực tại của những người cố gắng kiểm soát và thao túng.

D: Tôi đã nghĩ có lẽ đây là một cách để loại bỏ, bởi vì họ đang nói về việc tiêm chủng cho tất cả mọi người vắc xin mà chúng ta không cần.

E: Đúng vậy. Nhiều người rất vô tri với những gì đang xảy ra, nhưng đó không phải lỗi của họ, vì đó là nơi họ đang được duy trì với những điều họ đang được bảo. Đó là chỗ mà nhận thức của người bạn là và điều bạn đang làm ở đây đi vào đóng vai. Vì bạn nhận ra rằng mọi thứ không thực sự giống như vẻ ngoài. Có nhiều điều không rõ ràng đang diễn ra.

D: Nhưng họ dùng nỗi sợ để làm cho mọi người đồng ý dùng thuốc và tiêm chủng.

E: Đúng vậy, và tiêm phòng sẽ được sử dụng để ngăn chặn nhiều người. Con người cần phải nhớ — nơi nào có sợ hãi, nơi đó có sự kiểm soát của lực lượng bên ngoài.

D: Vậy, điều cốt yếu mà chúng tôi có là giữ gìn sức khoẻ của mình tốt hơn để không cần thuốc men?

E: Đúng vậy, hãy chú ý đến những gì bạn đang làm cho mình. Hãy tìm những con đường khác trước khi đi và nhận thuốc. Sẽ có những lúc thuốc là cần thiết để hỗ trợ cho cơ thể vật lý, nhưng một khi bạn đã thực hiện một số nghiên cứu, trừ khi đó là một bài học cuộc sống đã được cố ý lựa chọn để học hỏi, thì có thể làm bất cứ gì khác.

D: Có thể sử dụng các chất tự nhiên như thảo mộc và khoáng chất không?

E: Có quyền làm vậy, nhưng cái thực sự cần thiết là cho phép cơ thể vật lý tự chữa lành. Vì nó có khả năng làm như vậy.

D: Nhưng làm thế nào chúng ta tránh bị chính phủ tiêm chủng và chích ngừa mà chúng ta không cần?

E: Đó là vấn đề công khai thể hiện ý kiến. Nếu không có quan điểm, thì chính phủ sẽ tiếp tục làm những gì nó đang làm bây giờ. Sẽ đến một thời điểm khi lựa chọn phải được thực hiện. Và nếu bạn nhớ đây là một cuộc chiến tâm linh, vậy thì sợ cái gì ở đó?

D: Vậy, có rất nhiều sinh mệnh đã đi vào thế giới chúng ta để giúp đỡ tất cả những thứ này. Và nhiều người trong số họ đang sống trong các cơ thể vật lý như thế này.

E: Đúng vậy.

D: Và họ không nhận thức một cách có ý thức rằng họ thực sự là từ những nơi khác.

E: Một số biết, một số đang thức tỉnh hơn. Tuy nhiên, vâng, có rất nhiều người vẫn chưa nhận thức được.

D: Cách tôi hiểu nó là, chủng loài bò sát chỉ là phát triển theo một hướng khác. Đó là lý do tại sao bạn xuất hiện theo một cách khác biệt, đúng không?

E: Đúng vậy. Đó là vấn đề của nơi một loài phát triển cũng như các tình cảnh của địa phương. Vì đó là cái mà xác định một loài sẽ trông như thế nào hoặc là gì. Môi trường của nơi một loài tồn tại, xác định ngoại hình. Hình dạng nào sẽ tồn tại ở nơi đó.

D: Vâng, có lý. Đó là những gì tôi được cho biết, một số phát triển trong dòng bò sát, một số phát triển trong dòng côn trùng, và chúng tôi phát triển trong dòng thú.

E: Đúng vậy. Và một phần là do các điều kiện trên hành tinh.

D: Vâng. Các điều kiện trên hành tinh, môi trường và “nồi súp nguyên thủy”, như nó được gọi, là cách mà họ phát triển.

E: Đúng vậy.

D: Nhưng tinh thần, linh hồn, có thể nhập vào bất kỳ loại cơ thể nào nó muốn.

E: Đúng vậy. Đó là những gì cần ghi nhớ. Cơ thể bạn ở trong hình thể vật lý nào không quan trọng, bạn thực sự vẫn là hình thể tinh thần của bạn. Và đó luôn là năng lượng và ánh sáng.

D: Chúng ta chỉ đi vào các cơ thể khác nhau để có những trải nghiệm và bài học khác nhau.

E: Đúng vậy.

D: Estelle muốn biết về mục đích cuộc đời của mình. Tại sao cô ấy ở đây, cô ấy phải làm gì? Cô ấy cảm thấy có nhiều trở ngại trong cuộc sống làm một con người, và cô ấy muốn tiến lên trong công việc của mình. Bạn có thể nói gì với cô ấy về điều đó không?

E: Cô ấy sẽ làm nhiều hơn công việc bây giờ — cô ấy đã và đang làm việc này, vì cô ấy có sự rõ ràng và nhận thức hơn về chúng tôi là ai. Tôi nói “chúng tôi” mặc dù chúng tôi là một. Và bây giờ cô ấy có nhận thức này và đang dàn hòa với nó, cô ấy sẽ tiến lên phía trước. Vì cô ấy sẽ cho phép sự hướng dẫn đi vào và đi theo nó.

D: Bây giờ cô ấy sẽ có nhiều tự tin hơn.

E: Đúng vậy.

D: Nhưng sẽ rất khó, vì cô ấy không thể nói với mọi người những điều này?

E: Sẽ đến một thời điểm để cô ấy làm như vậy. Cô ấy có nghĩa vụ phải giáo dục mọi người và giúp họ nhớ họ là ai và đến từ đâu.

D: Ý bạn là từ Nguồn?

E: Vâng, từ Nguồn, nhưng giúp họ nhớ về trải nghiệm linh hồn họ trên cơ sở cá nhân và lý do họ lựa chọn ở đây. Cô cũng ở đây để giáo dục họ về những sinh mệnh khác trong những chiều kích và thiên hà khác, lý do họ ở đây và họ hoạt động như thế nào. Có rất nhiều quan niệm sai lầm và sợ hãi về các sinh mệnh từ những nơi khác. Nó rất khó khăn cho con người. Đôi khi họ không thích cả đồng bạn con người, thì làm sao có thể mong chờ họ cởi mở và tiếp nhận những loài đến từ nơi khác? Điều này rất quan trọng bởi mọi thứ đang tăng tốc. Những người chức trách đang nhận thức được rằng có một sự thức tỉnh, và họ sẽ cố gắng làm tất cả để ngăn chặn hoặc ít nhất là trì hoãn nó lại.

D: Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Tôi biết chúng đang tăng tốc. Nên làm gì nếu Estelle có thể nhớ thông tin mà cô ấy được đưa cho ngày hôm nay? Bởi vì thường thì người đó không nhớ.

E: Nó được khuyến khích vì nó sẽ giúp cô ấy biết, kết nối và dàn hòa với tất cả của nó.

D: Có ổn không nếu tôi sử dụng một số thông tin này trong công việc của mình?

E: Không phải ngẫu nhiên mà chuyện này xảy ra. Cô ấy biết điều đó và bạn cũng vậy.

D: Nhưng tôi luôn xin phép.

E: Vâng, bạn có quyền sử dụng tất cả như bạn muốn.

D: Bởi vì tôi lấy nó từ nhiều nguồn khác nhau và ghép tất cả lại như một trò ghép hình. Và tôi sẽ không tiết lộ danh tính của cô ấy. Tôi luôn luôn bảo mật cho những người mà tôi viết về.

E: Cô ấy không quan tâm đến điều đó, vì bạn và cô ấy có kết nối đến từ một thời gian dài về trước. Có một thời gian ở Atlantis nơi hai bạn làm việc cạnh nhau. (Đây là một ngạc nhiên.) Bạn đã làm việc với tinh thể. Bạn đã rất kết nối với năng lượng của việc sử dụng các tinh thể.

D: Nó có trong phòng thí nghiệm không?

E: Không có phòng thí nghiệm. Nhiều không gian mở hơn khi sử dụng tinh thể để chữa lành. Đó thiên về đền thờ nhiều hơn là phòng thí nghiệm. Nhiều hơn của một thiết lập đền thờ trong cái cách đền thờ được nhìn nhận trong thời gian này. Hai người đang chữa lành bằng tinh thể. Công việc kỳ diệu có thể được thực hiện bằng tinh thể bởi những người biết cách kết nối với năng lượng. Có nhiều người ở đây trong phòng này là những người có mặt ở đó làm việc với tinh thể trong những thời đại khác nhau. Đây là một món quà mà các tinh thể trao cho, đó là một món quà có thể được sử dụng trong những thời điểm này để thu thập thông tin, và có thể đi sâu hơn trong công việc để giúp người khác chữa bệnh.

D: Tôi được bảo rằng Atlantis tồn tại hàng ngàn năm. Rất nhiều người trong căn phòng này đã sống trong thời gian đó?

E: Hầu hết những người ở đây có nhiều kiếp sống ở đó. Nếu họ đặt câu hỏi, họ có thể sử dụng chế độ này để thu hồi kiến thức.

D: Vâng, và họ đang tập huấn để có thể sử dụng phương pháp này lấy lại thông tin.

E: Đúng vậy. Đó là một trong những kết nối mà tất cả chúng ta có ở đây. Kiếp sống của chúng ta ở Atlantis. Họ có thể sử dụng các phương pháp này để lấy lại thông tin, và sau đó chúng có thể khôi phục và làm việc với tinh thể, vì tinh thể chứa rất nhiều kiến thức. Và tinh thể cũng có thể chữa lành nhiều thứ khác mà mọi người chưa biết đến. Đã đến lúc để lấy lại thông tin. Đã đến lúc cho nhiều thứ. Đã đến lúc để trở nên ý thức hơn và được trao quyền. Nếu có bất kỳ khối nào cần phải được làm sạch, bởi những niềm tin vật lý, thì cần phải làm việc để tinh thần của bạn có thể giao tiếp nhiều hơn với bạn và bạn có thể thực hiện những gì bạn đã đến để làm. Đây không phải là thời gian của sự sợ hãi. Đây là thời gian thức tỉnh vui mừng và khám phá ra rằng bạn là một sinh mệnh tâm linh có nhiều lý do để đến đây vào lúc này.

D: Đấy là một trong những lý do họ đã cùng nhau đến đây?

E: Đúng vậy. Tất cả họ đều cảm thấy không phải là ngẫu nhiên mà họ đã truyền đạt. Và họ đang truyền đạt ở mức độ sâu hơn, nhiều thứ sẽ xuất hiện trong tương lai gần.

D: Và họ nên lấy lại kiến thức này và sử dụng nó, cũng thu hồi nhiều kiến thức hơn khi họ làm việc với những người khác.

E: Đúng vậy.

Đã đến điểm dừng phiên, vì vậy tôi hỏi (như tôi luôn luôn làm) có bất kỳ thông điệp hoặc lời khuyên nào cho Estelle trước khi chúng tôi đi không.

E: Cô ấy sẽ thấy rằng, trong những ngày sắp tới, nhiều thứ sẽ trôi chảy tự nhiên theo cách chúng đang trôi chảy trong vài tuần gần đây. Cô ấy sẽ tìm thấy điều đó một cách tâm lý, tất cả những gì cô ấy phải làm là suy nghĩ về mọi thứ và cô ấy sẽ thấy kết quả. Đó là một phần năng lượng mà chúng tôi mang theo.

D: Và cô ấy đang được bảo vệ và chăm sóc.

E: Cô ấy chưa bao giờ sợ hoặc nghi ngờ rằng cô ấy sẽ không được như vậy. Đó thiên về một thứ để giữ cho người khác tránh ra hơn là giữ cô ấy dính vào.

D: Bởi vì cô ấy không biết những thứ này một cách có ý thức, đúng không?

E: Đúng vậy. Cô ấy bây giờ có thể biết chúng, bởi vì cô ấy đã yêu cầu nó trong một thời gian. Vì cô ấy hiểu rằng mình làm việc nhiều và có rất nhiều điều đang xảy ra, nhưng cô ấy cần phải tự tin hơn trên tầng thứ ý thức.

D: Bởi vì chúng tôi không muốn làm điều gì mà sẽ gây cho cô ấy bất kỳ tai hại hay vấn đề nào. Cô ấy chỉ được đưa cho những gì cô ấy có thể xử lý tại thời điểm này.

E: Đúng vậy.

D: Được rồi. Tôi muốn cảm ơn bạn đã đến và cho chúng tôi thông tin này. Thật tuyệt vời khi bạn cho phép mọi người trong phòng nghe nó.

E: Ở đây với các bạn thật sự là một niềm vui và vinh dự. Và hãy nhớ, chúng tôi sẽ dõi theo từng người trong các bạn. Và bạn, Dolores, sẽ tìm thấy nhiều người mang năng lượng đặc biệt này để bạn có thể thu được thêm thông tin.

Sau đó tôi yêu cầu thực thể rời đi, đưa ra hướng dẫn hợp nhập và mang Estelle trở lại với ý thức. Khi tỉnh dậy, cô nhớ rất ít so với một số lượng lớn các quan sát viên sững sờ.

* * *

Phiên làm việc này đã gây ngạc nhiên theo nhiều cách. Nó thực sự gây ấn tượng với học sinh, bởi tôi tin nó cho họ thấy những gì họ có thể làm được khi khám phá tiềm thức theo cách này. Vì môi trường tôi sẽ làm việc, tôi đã bắt đầu buổi làm việc với sự đặt chỗ, nên rất nhiều người đông đúc trong một phòng nghỉ nhỏ. Và cảm giác bầu không khí sẽ không có lợi cho Estelle. Không ai thích bị phô bày. Ở đằng sau tâm trí tôi là khả năng không có gì có thể xảy ra hết cả. Nhưng “họ” biết rõ hơn. Họ đã tổ chức nó ngay từ ban đầu khi Estelle chọn đến lớp vào phút chót, và một sự hủy bỏ bất ngờ đã cho phép một chỗ trống cho một học sinh khác. Có một vài người khác cũng đã hủy bỏ vào phút chót, nhưng “họ” nói đó không phải là ngẫu nhiên. Những người đã ở đó là những người được cho là sẽ chứng kiến buổi giao lưu tuyệt vời này. Rõ ràng là không có sự ngẫu nhiên nào khiến tôi đã chọn cái tên của Estelle từ cái hộp. Đây là bằng chứng cho thấy thêm rằng không có gì có thể được sắp xếp trước, bởi vì không ai biết thành viên của lớp nào sẽ được chọn. Vâng, phiên này có rất nhiều bất ngờ cho cả bản thân tôi lẫn học sinh. Nhưng một cái khác vẫn chưa đến, và tôi chưa tìm hiểu nó cho đến khi trở về nhà.

Tôi nói với các học sinh rằng tôi sẽ làm bản sao của băng mẫu và gửi cho tất cả mọi người cùng với giấy chứng nhận của họ. Đêm hôm đó sau khi tất cả mọi người rời khỏi nhà nghỉ và bắt đầu hành trình về nhà, tôi nghĩ về một điều mà tôi nên làm và quên đi sự bất ngờ của thiết lập phiên. Tôi lấy làm tiếc vì đã không ghi lại toàn bộ mở đầu, bởi nó sẽ có giá trị cho học sinh khi có một ghi chép của nó. Trong lớp, tôi cho mỗi người họ băng mở đầu mẫu để nghiên cứu sau đó, nhưng tôi nghĩ nó sẽ có giá trị khi họ nghe toàn bộ trình tự. Sự giám sát này rất tự nhiên bởi vì mỗi lần làm một phiên, tôi không bao giờ ghi lại mở đầu. Tôi nghĩ đó là tốn băng, và tôi cũng không muốn thân chủ nghe nó sau đó khi họ mở băng. Giọng nói của tôi có khuynh hướng thôi miên họ lại, và tôi không muốn bất cứ điều gì giống như vậy xảy ra nếu tôi không ở đó với họ. Vì vậy, tôi luôn luôn bắt đầu ghi âm khi họ ra khỏi đám mây và bước vào tiền kiếp. Trong trường hợp của Estelle, cô thậm chí không cho phép tôi hoàn thành khúc dạo đầu trước đó bởi vì cô ấy đã ở trong một khung cảnh thích hợp mà cô ấy và cả lớp sẽ trải nghiệm. Micro nằm trên bàn nhỏ cạnh giường, tôi lấy nó một cách đột ngột và bật lên khi nhận thấy điều gì đang xảy ra. Sau đó tôi tức giận vì không bắt đầu ghi băng vào đầu phiên. Nhưng tôi không biết rằng “họ” đã nắm trong tay mọi việc, cho đến tận ngày hôm sau. Một sự kiện huyền bí xảy ra mà tôi vẫn chưa có lời giải thích.

Ngày hôm sau trong văn phòng của mình, tôi quyết định mở đoạn băng trước khi bắt đầu làm bản sao. Tôi muốn biết nó bắt đầu ghi từ đâu, và hành động đột ngột của tôi có phải đã cắt đứt rất nhiều trong đầu phiên. Con gái tôi, Nancy, đang làm việc kế toán của mình tại máy tính. Khi tôi bắt đầu cuốn băng, con bé nghe thấy tôi thở hổn hển, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi nói, “Con sẽ không tin điều này đâu! Toàn bộ mở đầu ghi trên băng! Nó bắt đầu ngay từ đầu! Nhưng điều đó là không có khả năng!”

Ngay lập tức tôi gọi cho bạn tôi – Gladys McCoy, người cùng với chồng – Harold, là người đứng đầu Viện Nghiên cứu Ozark ở Fayetteville. Cô ấy là bạn lâu năm và là học sinh của lớp này. Cô đã trực tiếp ngồi đối diện tôi bên kia giường trong suốt buổi. Cô ấy có một cái nhìn rõ ràng về mọi thứ đã xảy ra. Tôi nói với cô ấy rằng mở đầu đã được ghi trên băng.

Cô nhận xét, “Không thể! Tôi đã theo dõi bạn rất chặt chẽ để xem cách bạn làm dạo đầu của bạn. Micro nằm trên bàn, và bạn không cầm nó lên và bật cho đến khi cô ấy nhập thần.” Cô cũng không có lời giải thích cho nó, bởi vì cô ấy biết những gì cô ấy nhìn thấy, và tôi biết những gì tôi đã làm. Khi tôi gửi băng và giấy chứng nhận cho học sinh, tôi đã đưa một bức thư ngắn nói với họ những gì đã xảy ra. Bằng cách này, họ sẽ biết họ đã chứng kiến một sự kiện thậm chí còn kỳ lạ hơn họ nghĩ. Tôi vẫn không có bất kỳ lời giải thích nào cho điều này, đặc biệt là cho mở đầu được ghi lại.

Câu trả lời duy nhất có thể là “họ” đang kiểm soát mọi thứ. Họ đã cố ý để các học sinh có được ghi chép các trình tự, cũng như phiên. Một phiên làm việc mà tất cả họ đồng ý sẽ giữ riêng tư và bí mật. Và họ hứa sẽ không tiết lộ danh tính hay địa điểm của Estelle. Tôi tin rằng họ có cảm giác nếu họ làm trái lòng tin này, điều gì đó có thể xảy ra. Tất cả chúng tôi đều biết mình đang ứng phó với một cái gì đó cao hơn, nhiều thông tin hơn và kiểm soát hơn những con người chúng ta. Đây là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên, và tôi lạc quan rằng nó đã tạo ra một ấn tượng không thể xóa nhòa đối với tất cả những người có mặt.

Nhưng tôi hầu như không biết rằng nó sẽ được lặp lại ở lớp tiếp theo của tôi. Họ chắc chắn theo dõi hành động và lớp học của tôi.

* * *

Tôi tin rằng Estelle có thể là người thứ hai trong bảy môn đệ hay những người đặc biệt mà tôi được cho biết là sẽ gặp trong lúc làm việc với Robert ở Anh. Tôi được bảo rằng tôi sẽ gặp một số người trong họ, nhưng không phải tất cả, và tôi không thể để họ liên lạc với nhau, bởi vì công việc của họ phải được thực hiện riêng biệt tại thời điểm này. Nếu cô ấy là một trong nhóm những thực thể đặc biệt và độc nhất đã trở lại để giúp đỡ Trái Đất qua những thời kỳ hỗn loạn này, thì chúng ta biết một người ở Anh và một người ở Mỹ. Tôi được cho biết rằng họ sẽ sống trên các lục địa tách biệt, và có nền văn hóa khác nhau.

Trong số hàng tỷ người trên thế giới, xác suất nào mới tìm thấy được hai trong số những người độc nhất cách nửa thế giới trong vòng hai tuần? Tôi nghĩ xác suất sẽ rất đáng kinh ngạc, nhưng tôi không đặt câu hỏi. Tôi chỉ tiếp tục làm công việc của tôi vào cái không biết, không bao giờ biết những gì họ lên kế hoạch cho tôi tiếp theo.

MỤC IV
TRÍ GIẢ

Chương 15
NHỚ VỀ MỘT TRÍ GIẢ

Đây là một trong những buổi tôi làm trong tuần đặc biệt trải qua ở Laughlin, Nevada, tại Hội nghị UFO ngay sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong mười hai phiên tuần đó, có mười phiên chứa thông tin mà tôi có thể sử dụng hoặc bao gồm các tin nhắn cá nhân cho tôi. Virginia đã có mặt trong các cuộc gặp gỡ của Người Trải Nghiệm mà tôi và Barbara Lamb tiến hành mỗi sáng trong suốt hội thảo. Đây là những phiên dành cho những người nghĩ rằng họ đã có trải nghiệm UFO/bắt cóc… vì vậy họ có thể chia sẻ chúng với những người đồng cảm khác. Trong phiên làm việc, Virginia chủ yếu tập trung vào những trải nghiệm UFO đáng ngờ của mình. Tuy nhiên, nó đã đi theo một hướng khác. Cô ấy là một người phụ nữ dễ nhìn, chắc chắn không nhìn ra tuổi của cô (đầu 50). Cô là y tá đăng ký trong một bệnh viện lớn nhiều năm.

Khi Virginia ra khỏi đám mây, cô thấy mình trong một môi trường khô cằn, ảm đạm. Không thảm thực vật, chỉ có màu be trải dài hàng dặm về phía ngọn đồi nâu ở phía xa. Một nơi hoang vắng. Cô ấy không thích nơi này vì nó quá khô cằn. “Tôi thích màu xanh, tôi thích cây cọ, nhưng ở đây không có.”

V: Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy. Cách một khoảng tôi bắt đầu thấy một số người. Một dòng người dài. Và vài con lạc đà. Người ta chủ yếu là dắt lạc đà có chở đồ. Và đôi khi có thể có người trên lạc đà. Nhưng chủ yếu là người đi bộ, những con lạc đà chở đầy báu vật, sản phẩm, hàng hóa, sản vật của họ. Họ đang đưa chúng bán vào thị trường. Để trao đổi những thứ khác. Tôi thấy họ chỉ đi ngang qua cách tôi một khoảng. Họ đang di chuyển từ phải sang trái, chỉ đi theo tuyến đường mòn này, nhưng họ đi tắt một chút. Tôi không thấy ai khác ngoài những người này, khá hoang vắng. Người ta phải đóng gói tốt, mang theo một số thực phẩm, và biết nguồn nước ở đâu. Con người chính là đi trên một con đường vừa dài vừa nóng.

Tôi yêu cầu cô ấy miêu tả chính mình. Cô ấy là một phụ nữ da đen tóc đen dài, không phải màu sắc hiện tại của cô ấy. “Tôi có một đôi sandal da đơn giản. Tôi nghĩ tôi đã tự làm ra nó. Cắt ra từ da thú, rồi lắp nó lên bàn chân mình. Tôi mặc áo chùng rộng thùng thình. Trắng, nhưng không trắng tinh. Rộng thùng thình vì rất nóng. Và nó thoáng mát, đó là vật liệu dệt gia đình. Nó phù hợp với mục đích — bao trùm cơ thể tôi, và cho phép thông gió. Và đó là điều mà chúng tôi có thể làm cho chính mình.”

Khi tôi hỏi cô ấy già hay trẻ, cô ấy nói, “Tôi khá già trong văn hóa của mình. Tôi gần ba mươi lăm. Cơ thể cảm thấy khỏe mạnh, nhưng mệt mỏi. Có rất nhiều công việc lao động. Và nó gây sức ép trên cơ thể của tôi. Tôi mệt. Tôi làm việc quá vất vả, có quá nhiều trách nhiệm, không đủ thời gian để nghỉ và chơi. Mọi thứ trong cuộc đời tôi là một cuộc đấu tranh để sinh tồn.”

D: Bạn có sống ở đó không?

V: Nơi chúng tôi sống, một phần là hang động và một phần là cấu trúc được xây dựng xung quanh lối vào của hang động. Bên trong, chúng tôi có thể thoát khỏi cái nóng. Đôi khi vào ban đêm khi trời mát hơn, chúng tôi có thể ra ngoài. Chúng tôi có một cấu trúc nhiều gió được xây dựng bên ngoài hang động, nơi chúng tôi có một số dụng cụ và đồ vật của mình.

D: Có nhiều người các bạn ở đó không?

V: Không nhiều như trước đây. Tan tác. Không còn gia đình nào. Chúng tôi luôn luôn sợ. Có những băng cướp đi qua, chúng tôi luôn sợ rằng mình sẽ bị tấn công lần nữa. Nhiều người đã bị giết, một số phụ nữ bị bạo hành. (xúc động) Đôi khi con của họ bị cướp mất.

D: Họ cướp lấy trẻ con?

V: (khóc) Họ làm vậy! Họ tăng nhân khẩu của họ theo cách này. Họ muốn phát triển cộng đồng của họ, và giảm nhân khẩu chúng tôi. Vì vậy, họ ghét chúng tôi. (Khóc) Tôi không biết tại sao!

Tôi phải làm cô ấy thoát khỏi cảm xúc, như vậy cô ấy có thể nói chuyện với tôi mà không khóc.

D: Nhưng trong cộng đồng này, tất cả các bạn sống trong những hang động khác nhau với các cấu trúc ở phía trước?

V: (thút thít) Đó là tất cả những gì chúng tôi biết. Tôi biết có những người sống theo những lối sống và phương pháp khác, nhưng những người chúng tôi sống thế này. (thổn thức)

D: Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

V: Tôi có một người chồng, tôi có hai con. Tôi đã từng có một đứa nữa... (buồn) không còn ở với chúng tôi nữa. (Thổn thức) Những người đó qua đây, họ chỉ nhặt thằng bé lên, và bắt nó đi.

D: Đó là lý do bạn cảm thấy rất xúc động, vì bạn đã mất đi một trong số những người con của mình.

V: (khóc) Tôi không biết những gì đã xảy ra với nó. Nhưng tôi nghe nói rằng họ chỉ tăng số dân của riêng họ. (thút thít) Họ muốn tăng... Tôi muốn nói “đàn của họ”.

D: Nhưng nếu theo cách đó thì họ sẽ không làm đau thằng bé.

V: Vâng. (thút thít) Tôi đã nghe điều đó, tôi hy vọng đó là đúng. (thổn thức) Nhưng tôi nhớ nó. Và tôi muốn biết rằng nó ổn, và không quá sợ hãi.

D: Nhưng bạn còn những đứa con khác.

V: Vâng. Tôi có một con trai và một con gái nhỏ. (thổn thức) Nhưng tôi luôn sợ rằng việc đó sẽ xảy ra lần nữa. Thật khó khăn. Cuộc sống khó khăn. Cuộc sống là khó khăn, và đôi khi tôi tự hỏi tại sao nó vất vả như vậy. (thổn thức) Tại sao chúng tôi không thể hạnh phúc và tự do. Tôi có thể nhớ được tự do. Tôi không biết tại sao tôi nhớ được tự do, nhưng nó nên tốt hơn thế này.

D: Có khó tìm thức ăn ở đó không?

V: Có. Có những nơi có nước, có sung và chà là. Chúng tôi có thể thực hiện các chuyến đi. Chúng tôi thu thập thức ăn và mang về. Nhưng đi ra ngoài thật đáng sợ. Có những người mà chúng tôi buôn bán cùng, để chúng tôi có thể có phương tiện làm bánh mì. (thút thít) Nhưng thật khó khăn. Chúng tôi phải cẩn thận.

D: Tại sao bạn không sống trong một thị trấn; trong một thành thị? Có an toàn hơn không?

V: Chúng tôi không biết cuộc sống đó. Nó quá xa xôi. Chúng tôi không phải là người thành thị. Đây là nơi chốn mà chúng tôi biết. Chúng tôi đã nghe về những khu định cư lớn hơn khác. Nhưng chúng tôi cũng đã nghe về những điều xấu xảy ra ở đó. Vì vậy, chúng tôi không cố gắng để đi đến bất kỳ khu định cư nào lớn hơn.

D: Nếu bạn đi đâu đó như vậy, có lẽ bạn sẽ an toàn hơn, bởi vì sẽ có nhiều người hơn.

V: Có thể. Có lẽ. Nhưng đây là nơi tôi chôn nhau cắt rốn.

D: Bạn có thú nuôi không?

V: Một vài người trong chúng tôi có lừa chung. Một số người có lạc đà. Nhưng không nhiều người trong chúng tôi có mấy con đó.

D: Tôi nghĩ nuôi động vật sẽ giúp bạn dễ dàng lữ hành và thu thập thức ăn hơn.

V: Vâng, chúng tôi đi đến những nơi có thể trao đổi hàng hóa. Tôi dệt chăn và giỏ, có thể đổi chúng để lấy thức ăn. Chúng tôi trao đổi, và có tuyến buôn hàng này, nơi mọi người đi đến chúng tôi. Nó không quá xa khu trại chúng tôi, nơi chúng tôi sống. Đôi khi chúng tôi có thể nhận được hàng hóa từ họ.

Đây có thể là dòng người dài mà cô ấy đã nhìn thấy vào đầu phiên —— Đoàn lữ hành đang đi theo tuyến buôn hàng.

D: Vậy bạn có thể sinh tồn.

V: Chúng tôi sinh tồn. Nhưng thật khó khăn.

D: Việc dệt chiếm hầu hết thời gian của bạn?

V: Tôi dệt, và cố gắng làm chăn đẹp. Sử dụng màu nhuộm có thể tìm thấy. Tôi có thể lấy len. Một số người có dê, tôi có thể làm chăn. Và khi có được thuốc nhuộm thích hợp để lên màu chủ đề của mình, tôi cố đưa một số mẫu thiết kế vào. Tôi có thể đặt mẫu thiết kế trong đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Và hy vọng sẽ làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi cảm thấy như tôi cần tạo ra vẻ đẹp. Nó quan trọng.

D: Chồng bạn làm gì cho nhóm nhỏ của bạn?

V: Anh ta chăm sóc dê, đưa chúng đến những nơi có thể tìm thấy một ít nước, và đôi khi chúng có thể ăn cỏ xanh xung quanh các khu vực có nước. Anh ta đưa chúng đi cả ngày. Đôi khi hơn một ngày với chúng. Và chúng tôi có thể lấy sữa từ chúng. Chúng tôi có thể ăn ít con trong đó. Điều đó muốn giết tôi! Thật đau đớn khi phải ăn thịt thú của
mình! Tôi không thích ăn chúng, nhưng chúng tôi phải sinh tồn. Chúng tôi phải nuôi dưỡng bản thân. Động vật là bạn của tôi.

D: Đây có nghĩa là bạn ở một mình rất nhiều, phải không?

V: Vâng. Có những người khác không quá xa trong khu vực này. Và tôi không cảm thấy cô đơn. Nhưng anh ấy đã đi rất nhiều, tôi dệt và suy nghĩ. Và đó là điều tốt.

D: Và bạn có con để chăm sóc.

V: Vâng, chúng là một niềm vui.

D: Có vẻ như bạn không thực sự hạnh phúc ở đó.

V: Rất nhiều công việc. Bằng cách nào đó tôi biết có nhiều điều để sống hơn là chỉ đấu tranh để sinh tồn và chăm sóc gia đình mình. Tôi yêu gia đình mình, tôi muốn chăm sóc họ, nhưng có một phần của tôi biết rằng đây không phải là tất cả. Đây không phải là tất cả. Đôi khi tôi ước mong đến những nơi khác, và trở nên tự do hơn. Phải có cái gì đó khác. Và bằng cách nào đó tôi biết mình nhớ — tôi không biết tôi nhớ như thế nào, hay tôi nhớ cái gì — nhưng tôi nhớ nó không phải là theo cái cách này. (thổn thức) Và những kí ức vẫn đang ám ảnh. Nó làm tôi suy nghĩ về cuộc sống này khó khăn như thế nào. Và tôi biết cái gì đó về cuộc sống mà không phải là khó khăn như vậy. Nhưng nó cũng giúp tôi, để nhắc nhở tôi rằng có những thứ đang đến, mà sẽ theo cách này một lần nữa.

D: Thật hoang mang khi biết điều đó mà không tài nào nhớ được nó.

V: Đúng vậy. Tôi biết, nhưng tôi không biết tại sao tôi biết. Dường như không ai khác biết.

D: Họ không có những kí ức này?

V: Họ dường như không có. (Khóc) Tại sao họ không biết? (Cô ấy đã sắp khóc bây giờ) Đôi khi họ nghĩ rằng tôi điên. Họ nghĩ đầu óc tôi trục trặc. (thút thít) Trong khi tất cả những gì họ nghĩ đến là làm bánh mì hoặc kiếm ăn, thì tôi nghĩ về mọi thứ. Tôi không biết tại sao tôi nghĩ về mọi thứ, nhưng tôi nghĩ về những thứ khác, và tôi không biết làm sao tôi biết. (thút thít) Mọi thứ đều khác biệt. Họ hòa bình, và tôi hạnh phúc. Và tôi không phải làm việc quá vất vả. (thổn thức)

Đây nghe rất giống một số người trong thế giới hiện đại của chúng ta. Họ có những ký ức về những cuộc sống và những sự tồn tại khác. Họ không biết những thứ này xuất phát từ đâu, bởi chúng không có cơ sở trong thực tế hiện tại của họ, đặc biệt là cách họ đã được nhà thờ tuyên truyền. Điều này có thể rất hoang mang, vì thế thật dễ thấy nó là xa lạ thế nào đối với một phụ nữ sống ở giữa hư vô, với giáo dục ít ỏi mập mờ, không tiếp xúc được với những cách nghĩ khác. Cô ấy dường như có ký ức mơ hồ về những kiếp sống khác mà không có lời giải thích hợp lý. Đó chỉ gia thêm sự bất hạnh và cảm giác tách biệt khỏi nhóm. Nỗi thất vọng của việc cố gắng để phù hợp và bị hiểu lầm dường như là vô tận. Dường như biết là vô biên và đã tồn tại từ khi có những con người biết suy nghĩ trên Trái Đất này. Nó cũng giải thích phần nào nỗi khát khao “về nhà”.

D: Càng khó khăn hơn khi bạn có những ký ức đó.

V: (Thút thít) Thật khó. Thật khó để mọi người nghĩ tôi không phải là người đầu óc có vấn đề.

D: Nhưng bạn biết bạn không có vấn đề.

V: (Xúc động) Đôi khi tôi tự hỏi tôi có phải thật sự có vấn đề hay không.

D: Bạn chỉ là khác biệt một chút, tất cả chỉ như vậy. Bạn nhớ những điều họ không nhớ. Nhưng nó ổn. Bạn có thể nói chuyện với tôi. Tôi hiểu.

Tôi đưa cô ấy tiến tới một ngày quan trọng. Trong một cuộc sống mà ngày nào cũng như ngày nấy, rất khó để thân chủ tìm thấy bất cứ thứ gì quan trọng. Bởi vì cuộc sống của họ quá bình phàm, những gì họ cho là quan trọng thường sẽ không quan trọng đối với chúng ta.

D: Đó là một ngày quan trọng. Bạn đang làm gì bây giờ? Bạn thấy gì?

Cảm xúc hiện diện nãy giờ đã biến mất. Giọng nói cô ấy trở lại bình thường, thậm chí là bình phàm.

V: Ồ, tôi bắt đầu ngày của mình, giống như tất cả những người khác. Thức dậy chuẩn bị cho một ngày, và cho bữa ăn gia đình mình. Tuy nhiên, đây là một ngày đáng nhớ. Hôm nay tôi sẽ gặp ai đó, người sẽ thay đổi cuộc đời tôi.

D: Làm thế nào bạn biết điều này?

V: Vâng, tôi chưa biết, nhưng chính là ngày này. Nhìn lại từ quan điểm “ở đây”, đây là ngày mà tôi đi ra ngoài để gặp một người rất bất thường thuộc đoàn lữ hành buôn bán. Tôi đem vài cái chăn và giỏ ra theo. Có một người trên con đường này đi theo đoàn lữ hành. Ông ấy chỉ đi cùng họ trong một thời gian. Có lẽ ông ta cần đến cùng nơi mà họ đang đến, nhưng ông ta không phải thương nhân. Ông ấy là một người đàn ông lớn tuổi. (Nghiêm túc) Nhưng ông ấy là người biết về những thứ khác. Đoàn lữ hành dừng lại một lúc. Đó là khi tôi biết tôi có thể đưa sản phẩm tôi làm cho họ. Họ ở lại qua đêm. Và người đàn ông này đã đi cùng họ. Ông ấy là một người khác biệt. Một người của sự nhẹ nhàng, sức mạnh và học tập. Và rất, rất khiêm tốn. Không giống một số người trên tuyến đường này — những người nghĩ rằng bạn chẳng là gì cả, còn tất cả họ thì đều quan trọng và ai cũng biết điều này. Người đàn ông này đã nói chuyện với tôi. Ông ta nói chuyện với tôi như thể tôi cũng quan trọng. Ông ấy nhìn tôi, gọi tôi là “Đứa trẻ của ta.” Ông ấy đã nói với tôi về những thứ khác, những nơi khác, thậm chí những thời đại khác. Ông ấy có thể nhìn vào tôi và biết tất cả về tôi. Tôi thậm chí không cần phải nói với ông ta. Ông ấy cảm nhận được nỗi đau và sự hoang mang của tôi đối với cuộc sống. Và cuộc sống tiếp diễn như thế nào. Tôi thường hỏi bản thân: “Chúng ta đang làm gì ở đây? Có phải đây là tất cả hay không? Tại sao lại không có những thứ khác trong cuộc đời của tôi mà tôi có thể nhớ là đã có trước đây?” Và tôi khao khát nước. Tôi nghe rằng có nước, nhiều nước ở những nơi khác. Tôi chưa bao giờ thấy nó. Tôi muốn ở nơi có nhiều nước. Nó sẽ làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn nhiều. Và ông ấy nói về nước. (Khóc) Và ông ấy nói về nước của sự sống. Ông ấy nói về nước như thể ông ấy không thực sự nói về nước. (thút thít) Ông ấy nói về những điều khác mà có thể khiến tôi tự do. Đó là về tôi là ai ở bên trong. Ông ấy nói với tôi rằng nếu tôi có thể nhớ đủ chăm chỉ, thì… một phần của tôi có thể đi các nơi mà không cần mang cơ thể theo. Cơ thể này không thực sự là tôi. Tôi có thể đi nơi khác mà không phải lo lắng về việc không giàu có và không có nhiều cơ hội. Và tôi có thể là tôi ngay nơi tôi ở này. Và tôi có thể tiếp cận với những cõi giới khác, thậm chí những thời đại khác. Và tôi có thể thăm bạn bè của mình, những người tôi đã biết ở những thời gian khác và những nơi chốn khác. Và ông ấy nói về thiên thần. (Êm đềm) Đôi khi tôi đã nhìn thấy các thứ, nhưng tôi không nói. Tôi thậm chí không nói với chồng. Nhưng tôi thấy những người đến, và họ được làm ra từ ánh sáng, họ nói chuyện với tôi. Nhưng sau đó tôi tự hỏi có phải tôi điên không. Và ông ta nói với tôi rằng đây là những người, những sinh mệnh vĩ đại yêu tôi. Và họ cũng nhớ tôi. Họ đến và thăm tôi. Và tôi có thể đi với họ, thậm chí không phải lữ hành bằng bất cứ cách nào. Nhưng tôi nghĩ tôi phải làm vậy. Tôi có thể đi với họ, và tôi có thể thăm người. Và tôi thậm chí có thể ăn tất cả những gì tôi muốn. Tôi có thể cảm thấy như tôi đang ăn tất cả những gì tôi muốn. Tôi đoán nó sẽ không phải là thực. Nhưng tôi có thể thưởng thụ cảm giác đạt được tất cả những gì tôi muốn, bao gồm cả rất nhiều sự học tập bên trong bản thân mình. Bởi vì tôi muốn biết thêm nhiều thứ. (Cô ấy trở nên cảm xúc trở lại.) Và tôi không thể biết nhiều thứ ở đây. Không có ai để dạy tôi. Nhưng ông ấy bảo tôi có thể. (Khóc) Và thật khó để tôi tin. Tôi muốn tin điều đó. Tôi muốn biết nhiều hơn. Tôi cảm thấy như tôi biết nhiều hơn, nhưng tôi chưa. Thật khó để giải thích. Nhưng ông ấy nói với tôi rằng tôi có thể đi đến các nơi. Và nếu tôi có thể cùng với những sinh mệnh vĩ đại mà tôi thấy, những sinh mệnh mà tôi không nói đến. Họ là ánh sáng. Họ giống như được làm từ một ánh nến hay cái gì đó.

D: Họ đến với bạn khi bạn ở một mình?

V: Họ đến với tôi vào ban đêm khi mọi người đang ngủ. Đôi khi tôi nhìn thấy họ, đôi khi họ nói chuyện với tôi. Tôi không bao giờ cố gắng nói chuyện với họ, bởi vì tôi không muốn đánh thức bất cứ ai. Nhưng tôi lắng nghe họ. Sau đó, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ ra khỏi tâm trí của mình. Tôi muốn nghe họ, nhưng... đôi khi tôi chỉ không muốn họ rời đi.

D: Nhưng người đàn ông kia hiểu những điều này?

V: Ông ấy hiểu những điều này, và ông ấy hiểu tôi. Ông ấy hiểu nỗi nhớ của tôi, và hiểu được sự chán nản của tôi. Ông ta biết rằng tôi muốn biết, ông ta nói với tôi rằng tôi có thể đi đến những nơi kia. Tôi có thể đi đến những nơi của học tập. Và tôi có thể làm điều đó bằng cách trở thành người tôi là, và ở nơi tôi ở. Đây là điều thú vị đối với tôi.

D: Đó là những ý tưởng rất lạ, phải không?

V: Là những ý tưởng lạ lùng. Không ai nói về những điều này.

D: Bạn có biết người đàn ông này là ai không?

V: Ông ấy nói với tôi về một người mà ông ta đã gắn kết từ lâu. Và cả hai đều rất già. Ông ấy nói với tôi về thời gian ở một đất nước khác, nơi họ phải chạy trốn. Và họ đã ở trong đất nước của tôi rất nhiều năm, nhưng thời gian của họ đang dần đi đến kết thúc ở cuộc sống này. Ông ấy nói với tôi về những cuộc đời khác. Và đừng sợ. Người đàn ông mà ông ta nói đến là một người vĩ đại của hòa bình và tình yêu. Đấy là bạn của ông ta, và người bảo vệ cho ông ta rất rất rất nhiều năm. Họ đang mệt mỏi, và muốn trở về nơi họ xuất xứ. Tôi luôn biết tôi đến từ một nơi khác. Và ông ấy nói với tôi rằng khi kết thúc cuộc sống này, chúng ta sẽ trở lại đó. Thật tuyệt vời, và thật tuyệt mỹ. Và ông ta sắp làm việc này. Ông ta và bậc thầy (master) của mình — ông ta gọi người đó như vậy — sẽ làm việc này rất sớm thôi. Họ sẽ được ở với bạn bè của mình từ nơi khác trước khi họ bước vào cuộc đời này. Nhưng ông đã học được nhiều điều. Người đàn ông này biết nhiều điều, và ông đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm với người mà ông gọi là “bậc thầy”.

Đây nghe không giống Jesus vì người đàn ông này quá già. Tôi băn khoăn liệu cô ấy có thể sống trong Đất Thánh, và đây có thể là một trong những tông đồ đi và dạy người khác hay không.

D: Quốc gia nơi bạn sinh sống, bạn có nghe được tên của nó không?

V: Tên của nó nghe giống một con sông mà tôi biết. Tôi nghe mọi người nói về một con sông lớn. Nó được gọi là sông Indus. Đó là đất nước xung quanh sông. Chúng tôi không có tên cho nó ở đây.

D: Có phải người đàn ông này đã nói mình đến từ đâu?

V: Ông ấy đã đi xa hơn về phía tây, ghé thăm nơi ông đã từng sống. Ông ấy có những mối liên hệ quan trọng với những người mà ông ta cần phải nhìn lại ở đó. Ông ấy muốn giữ liên lạc với họ. Nó khá xa, nhưng những tuyến buôn hàng đi qua đường này, ông đi với họ để an toàn.

D: À, đây là một ngày quan trọng khi bạn gặp người đàn ông này, và tìm ra ai đó hiểu được bạn.

V: Ông ấy đã đi tiếp. Nhưng ông ấy đã cho tôi một món quà mà không thể bị lấy khỏi tôi. (thổn thức) Ông ấy giúp tôi hiểu. Và nói với tôi cách để cho phép nhiều hơn, và không phản kháng nó. Và để tìm cách học tập và thăm viếng những nơi khác. Làm thế nào để đồng thời làm điều đó và sống cuộc sống của tôi ở đây. Tôi có thể chăm sóc gia đình của mình. Tôi có thể là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Và tôi có thể dệt những chiếc giỏ và chăn. Và tôi cũng có thể được tự do đi đến những nơi khác, biết những thứ khác. Và để nuôi dưỡng mình theo cách đó.

D: Điều đó rất quan trọng. Ông ta đã ban cho bạn một món quà tuyệt vời.

Sau đó tôi đã đưa cô trở lại một ngày quan trọng khác trong cuộc đời.

V: Tôi (thở dài) chuẩn bị rời khỏi cuộc đời này. Cơ thể yếu, và tôi già. Tôi bắt đầu nhìn thấy viễn ảnh. Tôi đã viếng thăm nhiều nơi kể từ khi tôi gặp người đàn ông đó. Người đàn ông của Judea kia, ông ấy nói với tôi.

D: Đó là nơi ông ấy nói mình đã đến từ đó?

V: Ông ấy đến từ Judea. Tôi không biết về Judea. Và tôi hạnh phúc hơn nhiều khi cuộc đời kết thúc, bởi vì ông ấy đã dạy tôi mọi thứ. Ông ấy dạy tôi làm thế nào để được tự do nơi tôi ở. Ông ấy nói với tôi về việc rời cơ thể vĩnh viễn, trong cái mà chúng ta gọi là “cái chết”. Ông ta bảo tôi đừng sợ. Và tôi cũng đã học được từ những người khác sau đó nữa, tôi đã có liên lạc. Những sinh mệnh vĩ đại không bao giờ chết. Và tôi biết rằng tôi chỉ ở đây một chút thôi. Tôi có những thứ khác để làm, những nơi khác để ở, và những người khác để tương tác cùng. Rồi tôi rời khỏi cơ thể này, và tôi không sợ hãi.

D: Vậy cơ thể không có gì trục trặc? Nó chỉ hao mòn.

V: Chỉ hao mòn. Và tôi đã kết thúc thời gian ở đây. Gia đình tôi — những người bị bỏ lại, buồn. Tôi bảo họ đừng buồn. Tuy nhiên, họ không sao hiểu tôi được. Họ không bao giờ hiểu. Họ vui mừng vì tôi đã hạnh phúc hơn trong những năm về sau. Nhưng họ không biết tại sao lại thế. Và tôi bảo họ đừng buồn khi tôi ra đi. Họ cũng không hiểu điều đó. Tôi đã cố gắng dạy cho người khác. Họ đã không chấp nhận nó tốt cho lắm.

D: Nhưng bạn luôn là một người khác biệt.

V: Vâng. Con cái tôi nghĩ có lẽ tôi có thể đúng, bởi vì họ yêu và tôn trọng tôi. Tuy nhiên, họ bị những người khác ảnh hưởng nhiều hơn là tôi, rất tiếc phải nói vậy. Nhưng tôi sẽ đi. Tôi không cảm thấy không vui về việc rời đi. Tôi biết rằng tôi có thể trông nom gia đình tôi, con tôi, và họ có những cuộc sống riêng của họ bây giờ. Nhưng tôi có thể theo dõi họ theo cái cách mà những sinh mệnh này, tôi biết, đã quan sát tôi.

Tôi chuyển cô ấy đến thời điểm cô ấy rời bỏ thân thể mình (chết), và yêu cầu cô ấy nói với tôi đó là như thế nào.

V: Nó rất, rất, rất an bình. Tôi đang thấy những người bạn thiên thần của tôi. Họ đang giơ tay ra với tôi, tôi cảm thấy nhẹ hơn, nhẹ hơn và nhẹ hơn, cuối cùng tôi chỉ trôi qua họ. Và tôi đang ở trong nơi tuyệt vời của an bình và tình yêu. An bình và tình yêu, ánh sáng và tự do. Và đó chính là một cảm giác tuyệt vời khi trở lại nơi tôi thuộc về, nơi mà tôi cảm thấy tôi chỉ mới vừa rời khỏi. Giống như chỉ một phút. Cuộc đời tôi dường như quá dài và khó khăn, nhưng bây giờ có vẻ như nó chỉ là một phút.

D: Khi nhìn vào cuộc sống mình vừa rời đi, bạn có thể nhìn thấy tất cả những điều đó từ một góc độ khác. Mục đích của cuộc đời đó là gì?

V: Tôi đã học cách hợp nhập cõi giới này với cõi trần. Sự tồn tại bình phàm thế tục. Tôi đã học cách kết hợp hiểu biết của mình về những cõi giới cao hơn vào thế giới mỗi ngày làm việc suốt của tôi. Đây là một vấn đề mà tôi vẫn chưa làm chủ được. Tôi đã học được rất nhiều trong cuộc đời đó. Và tất cả những đau đớn mà tôi phải trải qua là để biết rằng nó có thể được thực hiện. Và nó có thể được hợp nhập thành công.

D: Dù bạn đã gặp sự đối lập và chế giễu.

V: Sẽ luôn có sự đối lập trong cuộc sống trần thế. Khi người ta đưa vào ký ức và kiến thức về các cõi giới thượng thiên, khi người ta nhớ đến sự tồn tại trước đó và biết có những thứ khác, không chỉ ngừng lại ở những thứ trước mặt mình. Sẽ luôn có những người chỉ ở cấp độ đó. Và họ sẽ đả kích những người gợi ý những điều đó. Vì vậy, điều này cũng để giúp tôi trong những kiếp sống tương lai. Bởi vì bất cứ cuộc đời nào tôi đi vào, nó sẽ là một cuộc đời mà có sức đề kháng.

D: Nhưng có được những kí ức này không làm bạn vất vả hơn khi ở trong thế giới vật lý sao?

V: Có vẻ như tôi sẽ luôn có những kí ức này. Tôi được cho biết tôi không phải là người quên hoàn toàn. Đây là giúp chuẩn bị cho tôi để có thể hợp nhập cái này, bởi vì tôi đã chọn trên một tầng thứ cao hơn để không hoàn toàn quên mất. Để không hoàn toàn ở đằng sau tấm màn che. Tôi chọn điều này. Và bằng cách chọn điều này, tôi cũng phải học cách hợp nhập nó.

D: Nhưng có những kí ức này sẽ không làm cuộc sống của bạn khó khăn hơn à?

V: Đó là một cuộc đời khó khăn. Nhưng từ tầm nhìn cao hơn của mình, tôi chọn lựa có những khó khăn trong kiếp sống vật lý mà sẽ giúp tôi phát triển tâm linh. Cuộc sống của tôi dễ hay không không quan trọng. Điều quan trọng là tôi tăng trưởng được bao nhiêu. Và đây là lộ trình mà tôi đã chọn để làm điều đó. Không phải chỉ đi vào cuộc đời hoàn toàn mù câm của bức tranh lớn hơn và quên đi những gì tôi đã đến để làm — Điều đó không quan trọng. Tôi bước vào cuộc đời với những ký ức về điều mà tôi phải học. Đôi khi phải mất một thời gian để tập hợp nó lại, để nhớ đó là gì, và làm thế nào để lan truyền làm việc đó. Nhưng đây là con đường mà tôi đã chọn từ tham vấn với các trưởng lão.

D: Vâng, nhưng nó gây vất vả hơn.

V: Nó vất vả hơn, nhưng tôi đã chọn lộ trình mà tinh thần sẽ đi qua khó khăn này.

D: Vì vậy, bạn sẽ luôn luôn ít quên trong tất cả các cuộc sống của mình.

V: Vâng. Tôi sẽ biết các thứ, tôi sẽ nhớ các thứ. Và nó sẽ giúp nhắc nhở tôi rằng tôi là ai, và những gì tôi đã bước vào cuộc đời để làm. Tôi cảm thấy nếu tôi có những kinh nghiệm khó khăn này, tôi sẽ đạt được nhiều hơn là đi vào hết cuộc đời này đến cuộc đời kia mà quên đi những gì tôi đã đến để làm và làm thế nào để làm điều đó. Vì vậy, tôi đi vào với một phần trí nhớ. Chỉ đủ để thúc đẩy tôi, và để biết rằng có những điều để học và những việc để làm. Để biết rằng là có nhiều hơn. Tôi đã rất, rất sợ khả năng đi vào một cuộc đời với tất cả những tầm nhìn vĩ đại về những điều tôi sẽ làm, và lạc mất cùng quên đi những gì tôi đã đến để làm — đó sẽ là lãng phí thời gian và cơ hội. Và có lẽ làm tổn thương người khác và cản đường họ. Tôi chọn có thêm sự giác ngộ cho điều này. Mặc dù rất khó để tôi hợp nhập. Nhưng tôi có những người bạn đến sống cùng tôi, chúng tôi đã có một giao ước giúp nhau nhớ. Và tôi đã làm điều này với sinh mệnh tuyệt vời mà tôi gặp trên lộ trình. Trước khi bước vào kiếp sống, anh ấy và tôi đều biết những gì chúng tôi sẽ làm với nhau. Đó là một lời hứa nghiệp quả. Và tôi đã thiết lập điều này với những người khác trong những kiếp khác. Tôi sẽ biết đủ để đặt câu hỏi, và những người khác sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời.

D: Vậy bất kỳ cuộc sống nào mà bạn đi vào, luôn có ai đó ở đấy.

V: Sẽ có. Tôi không bao giờ cô đơn. Tôi có rất nhiều, nhiều, nhiều bạn bè thông qua những người quen và tổ chức trong quá khứ. Tất cả chúng tôi đều biết về nguy cơ của việc lạc mất trong bùn sình. Và chúng tôi có một cơ chế an toàn.

D: Bạn có ý gì khi nói cơ chế an toàn?

V: Có lẽ tôi nghĩ rằng khi tôi đi vào một cuộc đời mà tôi sẽ quên. Và tôi có những người bạn yêu thương đi vào cuộc đời với tôi, hoặc tôi sẽ gặp ai đó trong suốt quãng đời của tôi. Và chúng tôi đã hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ nhắc nhở nhau về chúng tôi là ai. Và chắc chắn không phải tất cả chúng tôi đều quên hết mọi thứ. Vì vậy, nếu ai đó nhớ một điều, và người khác nhớ những điều khác, chúng tôi sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí chúng tôi còn có những cái mà chúng ta gọi là “mã”. Nếu người ta chỉ nhớ một cụm từ hoặc một câu, nó sẽ kích hoạt những thứ khác mở ra những mảng ký ức và tri thức.

D: Vậy các bạn sẽ biết cách xác định lẫn nhau?

V: Chúng tôi sẽ làm việc này cho nhau. Nó không phải là một mã ý thức. Nhưng có những điều mà ai đó có thể nói rằng chúng tôi đã thiết lập trước. Giống như khi bạn nói điều này, nó sẽ tải xuống toàn bộ hộp thông tin này cho tôi khi tôi đã sẵn sàng. Và chúng tôi sẽ gặp nhau khi tôi đã sẵn sàng, hoặc khi bạn đã sẵn sàng. Và chúng tôi làm điều đó cho nhau. Nó giống như một mạng an toàn nhỏ để đi vào một cuộc sống đáng sợ mà chúng tôi sợ mình sẽ quên.

D: Và bạn sẽ luôn ở với những người này trong những cuộc đời khác nhau. Đúng không?

V: Đúng vậy. Nó tốn của tôi, cái bạn sẽ gọi là “thời gian”, sau một đời, để nghỉ ngơi và suy nghĩ về tất cả mọi thứ mà tôi đã học được. Và những điều tôi không học được.

D: Để đồng hóa, vâng.

V: Đồng hóa là một từ tốt. Phải mất một thời gian để làm điều đó, và sau đó tôi được tự do để làm những gì tôi chọn. Tôi có thể chọn nhiều lộ trình. Một trong số đó là đi vào cuộc đời khác. Và tôi đã chọn quay trở lại những cuộc đời khá là thường xuyên, với một khoảng thời gian rút ra giữa các cuộc đời để học tiếp lên cao hơn và làm việc với người khác. Đôi khi, tôi chỉ dành thời gian làm việc với những người khác trên cảnh giới Trái Đất. Ghé thăm và truyền cảm hứng cho họ. Tôi vẫn có những tri kỷ của mình trong những cuộc đời — tôi gọi họ như vậy. Và tôi cũng dành thời gian với họ trong cả thời-gian-mơ. Tôi thì thầm những điều với họ, tôi ảnh hưởng họ, tôi quan sát họ. Có những lúc tôi tiếp tục ghé thăm các khu vực học tập khác; đôi khi chỉ cần thư giãn; luôn luôn sẽ có một thời gian khi tôi tham khảo ý kiến với những người mà tôi gọi là “các bậc trưởng lão”.

Sau đó tôi chuyển Virginia tiến tới, để thực thể khác kia lại trong quá khứ, như vậy tôi có thể hỏi những câu hỏi về cuộc sống hiện tại của cô ấy. Tiềm thức đã gặp khó khăn khi rời khỏi nhân cách khác trong quá khứ.

V: Virginia hiện thời tương đương một phụ nữ ở đất nước khô cằn mà hiện nay là Ấn Độ. Như thể cô ấy bây giờ là người đó. Và đây là một sự so sánh mà tôi muốn cô ấy hiểu. Cô ấy, giống như người đó, ở một mức độ nào đó. Và người ngoại quốc mà đã đi qua vùng của cô ấy — không phải từ vùng của cô ấy, hãy nhớ — nhưng chỉ đi qua và dừng chân một thời gian ngắn, ghé nhanh một nơi, và tìm hiểu người dân một chút. Có những người khác như người lữ hành đã đi qua đó và mang lại thêm sự giác ngộ cho cô. Và cho cô ấy thấy làm thế nào tìm kiếm bên trong để tìm thấy tự do của mình, và để nhớ cô ấy là ai.

D: Đó là lý do tiềm thức đã chọn cho cô ấy nhìn thấy cuộc sống này hôm nay?

V: Đây là mục đích của cuộc đời đó. Đó là một sự so sánh. Cô ấy hiện là một phụ nữ đang lao động vất vả. Và cô ấy làm việc chăm chỉ. Cô ấy gặp khó khăn khi hợp nhập sự hiểu biết của mình với thế giới làm việc hàng ngày của cô ấy. Và có những người — đặc biệt là ở nơi làm việc — sẽ không nghe gì về chuyện thần bí của cô (Virginia là một y tá trong bệnh viện lớn), điều này thường gây thất vọng. Có những người đến với cô ấy vào ban đêm đã dạy cô ấy những thứ khác. Họ đưa cô ấy đến các cõi giới khác, và cho cô ấy thấy nhiều điều. Đó là cách để cô ấy tăng trưởng vượt lên cuộc đời này. Và cô ấy đồng ý cho điều này, để điều này xảy ra. Đó là để giúp cô ấy nhớ rằng có những điều khác trong cuộc sống hơn là ở đây, bây giờ, và công việc trước mặt bạn lúc này. Có rất nhiều điều xảy ra ở nhiều tầng thứ. Nhưng đối với tầng thứ trực hệ của cô ấy, đó là một thỏa thuận trước khi cô bước vào cuộc đời này, bởi vì cô ấy đã có nhiều thứ để làm trong cuộc đời này. Nhiều nghiệp để kết thúc. Và mục tiêu của cô là giúp mọi người nhớ họ là ai. Và cô ấy sợ rằng cô ấy sẽ quên mình là ai, và sẽ không thể giúp được mình hay bất kỳ ai khác.

Virginia đã từng thiền và mơ, thấy những cái nhìn thoáng qua về một thực thể mà cô gọi là “Heperon”. Cô ấy muốn biết đó có phải một thực thể thực sự không, và nếu có thì anh ta là ai.

V: Heperon là một phần không thể thiếu của sinh mệnh cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ làm tình nguyện viên cho Trái Đất nếu không biết rằng “tri kỷ” của cô ấy — tôi sẽ gọi anh ta như vậy — người rất, rất thân yêu từ nhóm hồn của cô ấy trên hành tinh khác, đã ở bên cô ấy. Anh ấy đảm bảo với cô ấy rằng thỏa thuận của họ là cô ấy sẽ bước vào cuộc sống Trái Đất, và anh ấy sẽ canh chừng cô ấy. Anh ấy luôn ở bên cô ấy trên tầng thứ nào đó. Anh ta là, cái mà bạn gọi là sinh mệnh “đa chiều kích”. Anh ta có thể làm nhiều thứ trong nhiều cõi giới, và cũng quan sát Virginia. Và đây là một phần không thể thiếu của cuộc đời cô. Sự tồn tại thật của cô ấy trên Trái Đất là hiểu biết mà Heperon đang quan sát cô từ — bạn có thể gọi là — vị trí cao một chút. Anh ấy có thể ở nhiều địa điểm nhiều thời điểm. Anh ta, bạn có thể gọi là, một thiên thần. Anh ấy là một thiên thần đối với cô ấy.

D: Vậy, anh ấy rất quan trọng trong cuộc đời cô.

V: Sự kết nối đó cực kỳ quan trọng. Đó là ở tâm điểm của sự tồn tại của cô ấy trên Trái Đất.

D: Điều đó rất tốt. Cô ấy có thêm một vài câu hỏi. Cô ấy muốn biết mình có liên hệ gì với Jesus không?

V: Có một sự cố ở Kashmir, nơi cô gặp người thanh niên là Jesus. Cô ấy là một tu sĩ vào thời điểm đó khi Jesus cùng đi với chú Joseph của mình, và học với các người thầy thông thái. Đó là một cuộc gặp gỡ thực sự. Đó là một cuộc gặp gỡ rất, rất đúng. Một ký ức thật sự. Một điều rất sâu sắc. Và ký ức về sự bình lặng của anh ta bằng nhiều cách đã giúp đỡ cô trong cuộc đời này. Chỉ cần chạm vào ký ức linh hồn của tình yêu và bình an mà anh ta phát ra, là có được một lực lượng ổn định. Và hiểu biết rằng anh ấy ở đó. Anh ấy ổn định như một tảng đá, anh ấy là tình yêu và sự bình an. Đó là một sự hiểu biết bên trong. Và cũng trong cuộc đời đã được tiết lộ hôm nay trong phiên này. Nó đã đi xa hơn, hóa thân tiếp theo của thực thể này, Virginia.

D: Sau cái kia ở Kashmir?

V: Sau cái kia. Và người đàn ông này — điều này rất khó nói, bởi nó không được chấp nhận rộng rãi — nhưng người đàn ông đã dạy cô ấy từng sống một cuộc sống lâu dài với Jesus.

D: Tôi nghĩ đó không phải là Jesus, bởi vì ông ta già hơn.

V: Ông ta là bạn đồng hành của Jesus. Ông ấy đã mang theo kiến thức, vì vậy Jesus đã hai lần chạm đến cuộc sống của cô ấy.

Tôi kết thúc phiên bằng cách hỏi về những vấn đề vật lý của Virginia. Chúng bị gây ra bởi cô tiếp tục làm việc trong bầu không khí tiêu cực của bệnh viện sau khi đã chúng đã hết hữu ích với cô. Cô nghĩ mình đang giúp đỡ mọi người, nhưng năng lượng hiện diện trong môi trường đó đang làm sức lực của cô cạn kiệt. Đã đến lúc cô ấy tiếp tục công việc của mình. Cô ấy vẫn có thể giúp đỡ mọi người, và làm việc với những người đang hấp hối, nhưng cô ấy phải rời khỏi bệnh viện.

Chương 16
TÌM KIẾM MỘT TRÍ GIẢ

Đây là một phiên khác tôi đã làm ở Clearwater, Florida, trong khi phát biểu tại một hội chợ vào tháng 10 năm 2002. Nó cũng có mối liên hệ với trí giả, nhưng là một loại khác.

Khi thân chủ Nancy ra khỏi đám mây, cô thấy mình đang đứng chân trần trên sỏi sắc nhọn, những khối đá nát nhỏ. Điều này khiến cô không thoải mái, nhưng cô trở nên xuống tinh thần hơn khi thấy mình đang đứng trên vách đá.

Cô ấy thấy mình là một người nam trẻ tóc nâu ngắn mặc áo khoác đệm dày và quần làm từ vật liệu thô. “Tôi rất gần một vách đá. Tôi cảm thấy như tôi muốn đi lùi ra khỏi mép vực. Tôi đang được bảo là không được quay lại. Ai đó đang ở đằng sau tôi. Và tôi muốn chạy.” Cô nói với một tiếng thở dài. “Tôi muốn chạy ra xa. Tại sao họ lại làm như vậy?” Câu trả lời là một sự khải ngộ. “Họ đang cố làm tôi sợ hãi.”

Tôi hỏi cô ấy có muốn quay lại và xem đó là ai không. “Có hơn một người. Tôi cảm thấy nếu đến gần bờ vực hơn thì tôi sẽ trượt và ngã. Họ đang cho tôi đứng đây để dạy tôi một bài học. Nhưng tôi không biết bài học đó là gì. Họ là những người rất nhỏ với tóc sáng gần như trắng. Tôi to hơn họ nhiều, ít nhất là một feet hoặc cao hơn. Và màu của tôi cũng khác, tôi tối và họ rất sáng. Họ khác tôi. Tôi không thuộc về họ. Tôi không phải là một phần của họ. Tôi cảm thấy như tôi đi qua làng của họ. Họ sợ tôi. Tôi không biết mình ở đâu, và tôi tìm thấy nơi này. Lúc đầu, tôi nghĩ họ là trẻ con. Họ không có vũ khí, nhưng bằng cách nào đó họ bắt tôi ở đây.”

D: Làng của họ như thế nào?

N: Hmmm. Tôi thấy họ có thể ẩn tàng. Tôi không biết làm thế nào để nói điều này. Họ có thể biến mất. Họ có thể ẩn nhà cửa, tòa nhà của họ vào thiên nhiên, vào môi trường. Và khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy họ, đó giống như một ngôi làng của trẻ con. Họ có nhà mái cỏ, giống những cái chòi nho nhỏ, nhưng đó không thật. Đó chỉ là một sự ngụy trang mà họ đã sử dụng. Nhà của họ không thực sự trông như thế. Giống như họ đã bịp tôi. Nó rất rối rắm.

D: Đó là những gì bạn nhìn thấy khi bước vào làng?

N: Vâng. Tôi nhìn thấy những chòi mái cỏ nhỏ. Và nó trông giống như chòi chơi trẻ con. Nhưng thực sự nhà cửa của họ đang ẩn tàng. Tôi biết họ ngụy trang chúng. Họ ẩn giấu chúng ở sườn đồi. Thật buồn cười, nhưng tôi không biết chúng thực sự trông như thế nào. Nhưng tôi biết rằng chúng được ẩn giấu.

D: Bạn đã đi một chặng đường dài để đến đó?

N: Đi lên trên núi.

D: Đó là chỗ nhà của bạn?

N: Không, đó là nơi tôi đang băng qua. Nó rất, rất cao. Tôi chỉ làm hành trình. (Thở dài) Tôi muốn đi đến hướng đông. Đó là hành trình của tôi. Tôi nghe những câu chuyện về một người đàn ông phép thuật mà tôi muốn nhìn thấy. Xa xa, lên núi. Rất cao. Người có phép thuật. Thánh nhân. Những câu chuyện về người đàn ông này. Tôi muốn tìm ông ta.

D: Đây có vẻ là một hành trình dài.

N: Rất dài. Tôi nghĩ có thể mất một năm hoặc hơn để đến đó. Tôi có hành trang, nhưng những người này đã lấy chúng.

D: Bạn có một gia đình ở nơi bạn rời đi?

N: Tôi cảm thấy như tôi một mình.

D: Vậy, bạn được tự do đi lữ hành nếu bạn muốn? (Vâng) Bạn có đi xa hơn sau khi băng qua ngôi làng nhỏ này không?

N: Ồ, vâng, xa hơn nữa. Tôi đã đi con đường này lâu rồi. Tôi đi quanh một khúc rẽ, tôi không thực sự chú ý. Nó thật đẹp. Và rồi tôi nhìn thấy những cái chòi này, tôi nghe có những người bên trong. Tôi nghĩ họ là trẻ con đang chơi đùa. Nhưng tôi sợ họ. Tôi nhìn xuống bên trong, và tôi sợ họ. Cảm giác như một nơi mà không ai đến. Đây là nơi ẩn tàng. Đây là một nơi rất bí mật đối với họ.

D: Vì vậy, bạn sợ hãi vì bạn vốn không nên ở đó.

N: Vâng. Và tôi không thể giao tiếp với họ bằng giọng nói. Họ không hiểu những gì tôi nói. Tôi cố gắng nói với họ rằng tôi sẽ không làm tổn thương họ, nhưng họ không hiểu.

D: Bạn nói họ lấy đồ dự trữ của bạn?

N: Vâng. Tôi có mấy cái túi đeo. (Tay chuyển động cho thấy một cái gì đó trên vai của anh ta.) Đeo qua người tôi. Và nước. Còn một cái túi của — tôi không biết phải gọi nó là gì — Một số thức ăn... đồ khô trong túi kia, thỉnh thoảng tôi cũng có thể lấy lương thực khác trong chuyến đi của mình. Những nơi tôi sẽ dừng lại mà mọi người chia sẻ cho tôi. Nhưng đây là một nơi khác. Những người này bất đồng. Họ rất, rất nhợt nhạt và nhỏ, da rất sáng. Tóc rất, gần như màu trắng.

D: Các đặc điểm của họ có khác không?

N: Vâng, đúng vậy. Tất cả họ đều có cùng đặc trưng. Mắt họ màu khác, không phải lam, không phải lục, nhưng cả hai. Hầu như màu ngọc lam, màu lam-lục. Nhưng đặc điểm của họ rất tinh tế. Mũi mảnh nhỏ. Cằm rất nhỏ. Các đặc điểm rất tinh xảo. Và sắc nét.

D: Họ có nhìn giống nam và nữ không?

N: Tôi thấy những người trẻ là con của họ ở với họ. Có những cặp đôi người lớn. Các gia đình! Họ là gia đình. Nhưng cha mẹ trông rất giống nhau.

D: Vậy thật khó để phân biệt giới tính? (Vâng) Có phải bạn đã cố giữ họ không lấy hành trang của mình?

N: Không, tôi chỉ đứng đó. Tôi cảm thấy rất yên tĩnh. Rất yên. Và họ chỉ bước tới rồi lấy chúng khỏi tôi. Tại sao họ lấy giày của tôi? (Cô ấy bối rối vì phản ứng của mình) Tôi chỉ là để cho họ làm điều đó. Tôi chỉ đứng đó. Thật kỳ quặc. Tôi đứng yên. Sau đó họ đưa tôi lên con đường đá này. Làm chân tôi đau. (nhăn nhó) Làm đau chân tôi. (Một khải ngộ:) Ồ! Địa điểm của họ là một bí mật. Không ai nên biết rằng họ ở đó. Và tôi tìm thấy họ. Họ không muốn làm tổn thương tôi, nhưng họ không thể để tôi đi. Họ sợ tôi sẽ mang người khác đến, hoặc nói về họ. Tôi sẽ không nói. Tôi đã cố gắng nói với họ rằng tôi sẽ không nói gì cả. (Thở dài) Tôi muốn thoát khỏi vách đá đó. Họ đang đứng phía sau tôi, nhưng họ đang cách xa ra. Họ không chạm đến tôi, và không có vũ khí, nhưng những suy nghĩ của họ đang đẩy tôi đến bờ vực. (nghiêm khắc) Và tôi đang kháng cự họ. Tôi sẽ không làm điều đó! Tôi sẽ không để họ làm điều đó. (Xác định) Tôi sẽ quay lại. Tôi biết tôi có thể. Tôi sẽ quay lại rất khó khăn. Và tôi sẽ bảo họ dừng lại. Dừng lại! (thở mạnh, và cô ấy giơ tay lên với lòng bàn tay hướng ra ngoài) Tôi bảo họ dừng lại. (thở phào lớn) Họ đang dừng lại! Và bây giờ tôi đang rất vững vàng với họ. Tôi sẽ không để họ làm điều này! Tôi đã nghĩ nếu tôi thuận theo những gì họ muốn tôi làm, họ sẽ thấy rằng tôi không làm hại họ. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng tôi phải nói với họ để dừng lại. Họ sẽ không bảo tôi làm điều này. Và bây giờ một trong số họ đang mang trả hành trang và giày của tôi. Họ trả cho tôi để tôi có thể đi trên con đường của mình. Họ rất buồn. Họ đang xin lỗi. Họ không nói với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác của họ. Tôi cảm thấy rằng họ xin lỗi.

D: Bạn có thể giao tiếp với họ để cho họ biết bạn sẽ không tiết lộ?

N: Vâng. Khi quay lại và bảo họ dừng lại, tôi tức giận. Và tôi cảm thấy mạnh mẽ. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không làm tổn thương họ. Tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Nhưng họ sẽ không làm tôi bước ra khỏi vách đá. Điều đó là sai. Và họ cảm thấy rất buồn.

D: Có lẽ đây là cách duy nhất mà họ nghĩ là có thể tự bảo vệ mình.

N: Họ rất sợ hãi. Và bây giờ tôi rời đi. Đi lên đồi. (thở lớn) Họ đang theo dõi tôi. Họ đang bắt đầu rời đi. Tôi dừng lại ở đỉnh đồi, và họ đang đi xuống. Ồ! Nhưng tôi ổn, tôi an toàn, tôi trở lại con đường. Nhưng rất hiếu kỳ, bởi vì tôi biết họ không thuộc về nơi đây. Họ khác biệt. Tôi cảm thấy như họ không thuộc về nơi đây trong thời gian này.

D: Thời gian này?

N: Vâng. Họ không thuộc về thời gian này. (Cố nghĩ làm thế nào để giải thích) Tôi cảm thấy họ đến từ một thời gian khác. Xa trong tương lai! Rất xa trong tương lai. Và họ chỉ vừa ở đó. Nhưng tôi cảm thấy họ đã ở đó trong một thời gian dài. Nhưng họ nghĩ họ an toàn ở nơi này. Không ai có thể tìm thấy họ ở đó.

D: Tại sao bạn cảm thấy họ là từ tương lai?

N: Tôi không biết. Tôi chỉ biết họ là từ xa trong tương lai. Rằng họ không phải là từ nơi của tôi, thời gian này. Họ không phải là từ đây. Họ nghĩ rằng họ đã tìm thấy một nơi ẩn náu an toàn.

D: Tôi tự hỏi họ đang trốn khỏi cái gì?

N: Tôi không biết.

D: Nhưng dù sao thì bạn cũng đã vùng lên với họ.

N: Vâng, tôi ổn. (Một tiếng thở dài nhẹ nhàng.) Tôi vui khi được tiếp tục lên đường. Tôi mong muốn được gặp người đặc biệt kia. Và tôi biết tôi sẽ gặp người này.

Sau đó tôi chuyển Nancy sang một ngày quan trọng:

N: (Mỉm cười) Tôi ở đây. Tôi rất phấn khích. Tôi đã gặp nhiều người trên hành trình. Và tôi luôn nghe được những câu chuyện về người này. Tôi cảm thấy tôi già hơn.

D: Nhưng bạn chưa bao giờ gặp ai lạ lẫm như những người nhỏ bé đó.

N: Vâng. (Cười) Chỉ lần đó.

D: Người kia có sống ở thành thị không?

N: Ông ấy ở trên đỉnh núi, nhưng mọi người ở đây đều biết ông ấy. Ông ta là một thánh nhân. Và tôi đang ở trong một khu chợ nào đó.

D: Bạn có biết tên của thành phố này không? Bạn có nghe ai nói không?

N: Cảm giác này giống như ở dãy Himalaya. Có một cái tên mà họ gọi, nhưng thành phố này ở độ cao thấp hơn. (Tôi có thể thấy cô ta đang cố gắng tìm cái tên) Tôi không nghĩ đó là cái tên mà họ gọi, nhưng tôi muốn nói Katmandu, chỉ là tôi nghĩ đó là một cái tên hiện đại. Tôi không nghĩ họ gọi nó như thế bây giờ, trong thời đại của tôi. Có nhiều ngọn núi cao. Và thành phố này ở chỗ cao, nhưng nó ở dưới chỗ của ông ta.

Khi cô ấy đề cập đến dãy Himalaya, tôi lập tức nghĩ đến Tây Tạng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào bách khoa toàn thư và nhận thấy Katmandu là một thành phố ở Nepal. Nó nằm trên một cao nguyên 4000 feet trên mực nước biển và được bao quanh bởi các ngọn núi rất cao. Dãy Himalaya có những ngọn núi cao nhất thế giới tạo thành biên giới phía bắc của Nepal và Trung Quốc. Tôi không biết dãy Himalaya mở rộng đến mức nào. Tôi không tin Nancy cũng có thông tin này. Sẽ rất tự nhiên nếu cô ấy nói mình đang ở Tây Tạng khi nghĩ đến dãy Himalaya. Rõ ràng ký ức là có thật, bởi vì nó không phù hợp với những gì mà tâm trí chúng ta có thể tưởng tượng ra. Những người nhỏ bé lạ thường dường như không phù hợp, nhưng tất cả những điều này sẽ được giải thích trước khi phiên kết thúc.

D: Ông ta ở chỗ cao hơn nhiều và mọi người đều biết về người này?

N: Vâng, đây là một người đặc biệt mà tôi cảm thấy mình có thể học hỏi. (dừng lâu) Tôi phải nghỉ ngơi ở đây và làm sạch mình. Tôi phải tắm rửa. Tôi đã đi đường một thời gian dài. Tôi cảm thấy như tôi cần nghỉ ngơi một chút, cũng để thích nghi với độ cao. Và tôi cần phải thay quần áo. Bây giờ tôi không đủ ấm. Tôi cần mặc thêm quần áo, vì rất cao và lạnh.

Tôi quyết định chuyển cô ấy đến khi lên núi gặp ông ta.

D: Họ đã nói với bạn nơi ông ta đang ở?

N: Tôi biết ông ta ở đâu. Tôi có thể cảm thấy gần như là ông ta kéo tôi tới đó... kêu gọi tôi. Ông ấy biết tôi đang đến, và chỉ đạo cho tôi. Tôi có thể cảm thấy ông ấy kéo tôi lên cao hơn. Ở đây rất dốc. Rất lạnh. Tôi lạnh.

Cô run rẩy, giọng cũng run lên. Tôi hướng dẫn để cô ấy không có bất kỳ sự khó chịu nào.

D: Ở đó cũng có tuyết?

N: Không, chỉ là dốc đứng. Không phải vào mùa đông. Nhưng rất nhiều gió. Tôi đi lên trên một bậc của đất. Có một hang động, ông ta ở bên trong. Tối và tĩnh. Có những ngọn nến trong đó. Tôi dừng lại một lát. Mắt của tôi đang thích nghi ánh sáng. Và ông ấy ở đây.

D: Bạn có thể nhìn thấy ông ta không? (Cô gật đầu) Ông ta trông như thế nào?

N: (thở to) Ông ấy có hình dạng của một người đàn ông, nhưng ông ấy là năng lượng. Ông ấy không thực sự đặc rắn. (Đột nhiên cười) Ông ấy nói với tôi rằng ông ta là hiện thân của nhiều thánh nhân. Ông ấy đang cho tôi thấy, đầu tiên, một thánh nhân trong bộ quần áo tả tơi, giống như một chiếc áo chùng cùng mái tóc nâu dài bẩn và một bộ râu màu tối dài. Rồi đột nhiên, ông trở nên thanh sạch và thuần khiết. Và ông ấy là rất nhiều. Ông ấy không chỉ là một người. Ông ấy là nhiều linh hồn. Ông ấy là một phức hợp.... (Cô ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm từ.)

D: Một tổ hợp?

N: Vâng! Của tất cả họ. Và ông ấy rất rực sáng. Ông ấy xuất hiện như một ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng là hình dáng của một người đàn ông. Ông ấy là cả hai. Ông ta có thể chuyển đổi từ con người sang hình dáng của một người, và sau đó đột nhiên chỉ là ánh sáng rực rỡ này. Gần như ánh sáng nhòa.

D: Đây có phải lý do ông ấy có thể sống ở một nơi kỳ lạ, bởi vì ông ấy không đặc rắn?

N: Vâng. Ông ta thích nghi với bất cứ nơi nào, bất kể môi trường nào mình ở. Nó không ảnh hưởng đến ông ta.

D: Nếu những người khác đến và gặp ông ta, liệu họ có nhìn thấy ông ta theo cách đó không?

N: Chỉ có một vài người đến với ông ta. Mọi người biết rằng ông ta ở đó, nhưng chỉ một vài người đã thực hiện cuộc hành trình đến với ông ta. (Tạm dừng) Đó là một lời kêu gọi. Ông ấy gọi bạn.

D: Tôi tự hỏi nếu có ai đó từ làng đến, họ sẽ nhìn thấy ông ta như một con người, hay như bạn đang nhìn thấy ông ta?

N: Họ biết họ không thể đi. Bạn phải được kêu gọi. Họ biết ông ta ở đó, nhưng ông ta chỉ gọi một vài người. Ông ta có thể đồng thời tồn tại ở những nơi khác.

D: Nhưng bạn phải đi đến đó. (Vâng) Bạn không thể tìm thấy ông ta ở đâu đó khác?

N: Không thể, tôi phải đến đó. Đó là nơi ông ta muốn tôi đến. Cuộc hành trình là rất quan trọng. Ông ấy phải biết rằng tôi tin. Ông ấy phải biết rằng tôi xứng đáng... Ông ấy phải biết rằng lời kêu gọi mà tôi cảm thấy bên trong đã đủ mạnh.

D: Bởi một cách khác, ông ấy có thể đã xuất hiện với bạn bất cứ nơi đâu. (Ồ, vâng.) Nhưng ông ấy phải biết bạn có quyết tâm lên đường thật xa để tìm ông ấy. (Vâng) Tại sao bạn cảm thấy quyết tâm này?

N: Tôi chỉ cảm thấy rằng mình phải ở đó. Tôi bị kéo và hút đến. Tôi cảm thấy như có một cái gì đó tôi phải học từ ông ấy. Và tôi không thể không đi. Tôi phải đi. Và tôi sẽ đi. Tôi không quan tâm mất bao lâu để đến đó. Tôi sẽ gặp ông ấy.

D: Nhưng trong cuộc sống bình thường khi mà bạn bắt đầu, bạn có phải là một thánh nhân không, hay chỉ là một người bình thường?

N: Đã qua lâu lắm rồi. Tôi là một người học việc. Tôi không thích công việc đó. Tôi đã làm việc bởi vì... được rồi, bạn phải làm cái gì đó. Tôi đã làm việc bằng đôi tay của mình. Một thợ xây, tôi nghĩ. Tôi sẽ xây dựng các thứ, nhưng tôi chỉ học cách để làm những thứ khác nhau. Tôi còn trẻ.

D: Nhưng sau đó bạn cảm thấy sự thôi thúc tìm đến người đàn ông này, mặc dù nó không có ý nghĩa?

N: Vâng, tôi biết tôi phải tìm ông ấy. Tôi không giống mọi người khác. Tôi luôn luôn cảm thấy giống như tôi không thực sự thuộc về nơi đó. Tôi cảm thấy khác biệt. Người dân rất nghèo và bẩn. Và họ chỉ biết làm việc mọi lúc. Họ tử tế với tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ là tôi cũng thuộc về nơi đó. Tôi nghĩ tôi chỉ dừng ở đó một thời gian thôi, bởi vì tôi không biết phải đi đâu. Tôi biết tôi phải tìm người đàn ông này, và biết phương hướng để đi theo. Tôi biết nếu tôi tiếp tục trên con đường của mình đến với ông ta, ông ta sẽ cung cấp cho tôi tất cả những nhu yếu phẩm. Rằng ông ta sẽ cho tôi thức ăn và nước. Nhưng tôi phải tiếp tục con đường của mình. Tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu tôi muốn, nhưng tôi không muốn.

D: Bây giờ khi đã tìm thấy ông ta, bạn sẽ làm gì?

N: Ông ấy có những thứ để dạy tôi.

D: Bạn sẽ ở lại với ông ta?

N: Vâng. Trong một thời gian ngắn. Cho đến thời điểm thích hợp. Và tôi là người duy nhất ở đây. Đó chỉ là hai chúng tôi. Không còn ai khác.

D: Không có học trò khác.

N: Không có. Chỉ có tôi, ông ấy kêu gọi tôi. Từ rất xa, rất xa.

D: Ông ấy dạy bạn cái gì?

N: (ngừng lâu) Tôi trở thành một trong những đứa trẻ của ông ấy. Và bằng cách đó, tôi có thể chia sẻ với người khác những lời dạy của ông ta. Những lời dạy của nhiều người đều đến từ Nhất Thể. Và tôi bắt đầu hiểu, nhưng vẫn còn nhiều thứ để tôi hiểu. Tôi cần một ít thời gian ở với ông ta để hiểu đầy đủ. Ông ta có nhiều điều để dạy tôi.

Tôi cảm thấy đây có thể mất một thời gian, vì vậy tôi một lần nữa chuyển cô ấy tiến tới trong thời gian. “Bạn ở đó bao lâu?”

N: (thở dài) Mùa đông trôi qua, và bây giờ là mùa xuân. Tôi đã ở đây một thời gian. (Cười) Và tôi có râu trên mặt. (Tôi cười) Tóc trên đầu tôi dài hơn. Và tôi cảm thấy già hơn. Tôi vẫn còn trẻ trung, nhưng tôi cảm thấy già hơn. Đã đến lúc tôi phải đi.

D: Ông ta đã dạy cái gì cho bạn?

N: (thì thầm) Rất nhiều. Ông ấy nói với tôi, khi tôi cần thông tin, nó sẽ ở đó. Nhưng ông ấy đã gửi tôi lên con đường của mình với tri thức của sự thật, của sự giản đơn, của những lời dạy từ Christ, những lời dạy về sự thật của nhiều người. Của Phật. Những lời dạy của nhiều người trong họ, tất cả đều là một. Tất cả đều có những chân tướng giống nhau.

D: Tất cả những trí giả?

N: Vâng. Christ không phải là người duy nhất. Jesus không phải là người duy nhất, mà có nhiều người. Và có những phụ nữ cũng có năng lượng Christ này.

D: Năng lực và kiến thức.

N: Vâng, bây giờ là lúc tôi phải đi, chia sẻ sự thật.

D: Bạn có bao giờ hỏi ông ta đến từ đâu, và ông ấy là gì không? Bạn nói rằng ông ấy không phải là con người. Ông ấy không đặc rắn.

N: Ồ, tôi biết. Bạn không cần phải hỏi. Ông ấy là năng lượng Christ. Ông ta là năng lượng Thượng Đế hiển hiện ở những nơi khác nhau trên khắp hành tinh này.

D: Làm thế nào ông ta dạy cho bạn?

N: Tôi ngủ rất lâu, và đó là cách nó xảy ra. Trong khi tôi đang ngủ, vâng.

D: Bạn ít nhiều hấp thụ cái này. Nói vậy được không?

N: Vâng, đó là nó. Hấp thụ. Và bây giờ tôi phải đi. Tôi rất vui mừng. Tôi rất hạnh phúc.

D: Bạn không lưu luyến khi rời khỏi ông ấy?

N: Bởi vì tôi biết ông ấy luôn ở bên tôi.

D: Bạn không bao giờ mất đi ông ta sau đó.

N: (Một phản ứng rất cảm xúc:) Không bao giờ! Ông ấy là một phần của tôi.

D: Bởi vì ông ta đã đặt kiến thức và thông tin này bên trong bạn.

N: Vâng. Và có một niềm vui lớn. (Cô ấy xúc cảm và gần như khóc) Tôi rất cẩn thận đi xuống đồi. Nhìn dưới chân, vì có rất nhiều đá, và rất dốc. Khi đến làng, tôi được tất cả mọi người chào đón. Có rất nhiều hoa, âm nhạc và nhảy múa. Một lễ kỷ niệm.

D: Mừng bạn quay trở lại?

N: Vâng. (mỉm cười) Rất rất vui vẻ. Có âm nhạc và màu sắc đẹp đẽ. Còn một bữa tiệc. Tôi ở lại một thời gian. Tôi được cho quần áo và lương thực, tôi rất vinh dự, bây giờ tôi phải ra đi. Tôi không biết mình phải đi đâu. (cười thầm) Tôi phải lang bạc và gặp gỡ mọi người. Tôi cảm thấy tôi đang hướng về phía nam.

D: Rời xa những ngọn núi?

N: Vâng. Về phía nam. Tôi không biết chính xác tôi sẽ làm gì. Nhưng tôi biết tôi phải làm theo lời dạy của ông ấy. Và nói với mọi người.

D: Chia sẻ những gì ông ấy đã dạy cho bạn? (Vâng) Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ ổn thỏa?

N: Vâng, tôi biết tôi sẽ ổn thỏa. Tôi chẳng sợ điều gì. Tôi sẽ được chăm sóc. Không sợ hãi.

Tôi đưa cô ấy đến một ngày quan trọng khác, bởi cuộc hành trình có thể mất rất nhiều thời gian.

N: Đó là ngày tôi ra đi. Tôi rất già. Có nhiều đám cưới và nhiều lời chúc. Và nhiều người mà tôi đã yêu, và nhiều người tôi đã đánh động. Tôi cảm thấy tốt về cuộc sống của mình. Và tôi có rất rất nhiều đứa trẻ. Và nhiều đứa cháu. Nhiều người thân yêu xung quanh tôi. Và tôi đã sẵn sàng để đi.

D: Bạn đã có thể dạy được kiến thức?

N: Vâng. Nó chỉ đến khi nó đã sẵn sàng. Khi tôi nói và kể, và khi tôi chia sẻ những câu chuyện.

D: Và bạn không bao giờ hỏi, bởi vì bạn biết câu trả lời ở đó. (Vâng) Vào ngày bạn ra đi, là cái gì khiến cơ thể ngừng hoạt động?

N: Đã đến lúc. Tôi chỉ già yếu và mệt mỏi. Và ông ta gọi tôi. Ông ta gọi tôi lần nữa. Đã đến lúc để tôi nghỉ ngơi. Ông ấy nói rằng tôi đã phụng sự ông ấy tốt, nhưng bây giờ đã đến lúc cho phần thưởng của tôi. Và tôi rất hạnh phúc. (Thở dài hài lòng) Và bình an, tôi biết tôi sẽ sớm ra đi.

D: Vậy chúng ta hãy đến thời điểm khi điều đó xảy ra. Khi bạn thực hiện việc ra đi, những gì xảy ra vào thời điểm đó?

N: (thở dài) Tôi chỉ... Tôi chỉ đi. (cười thầm) Tôi đã đi. Tôi cảm thấy chuyển động, và nhìn thấy ánh sáng. Tôi chỉ ở đó và sau đó tôi đã đi. (Cười) Rất dễ dàng.

D: Có ai ở với bạn không?

N: Tôi cảm thấy được vài người trong số những người đã đến. Nhưng tôi thực sự không cần sự giúp đỡ của họ, bởi vì tôi đã được cho biết cách làm điều này trước đây. Họ ở đó nếu tôi cần họ, nhưng tôi chỉ cần trượt ra.

D: Nhưng bạn đã nói ông ấy kêu gọi bạn vì phần thưởng của bạn. Phần thưởng của bạn là gì?

N: Tôi đã thoát khỏi cơ thể cũ. Nó đã mệt mỏi, tôi đã rất già. Và tôi cảm thấy tôi vẫn là con người đó. Nhưng bây giờ tôi không có cơ thể nặng nề mệt mỏi đó.

D: Từ điểm thuận lợi này, bạn có thể nhìn lại toàn bộ cuộc đời. Có vẻ như đó là một cuộc sống rất đáng giá.

N: Vâng, rất đáng.

D: Bạn đã làm rất nhiều điều tốt. Khi bạn nhìn vào nó, bạn học được bài học gì trong cuộc đời đó?

N: Tôi đã có nhiều bài học trong cuộc đời đó. Tôi đã có bài học về đức tin, và niềm tin vào bản thân mình. Và chiều kích của tinh thần. Tôi phải học rằng tôi không phải lúc nào cũng được dễ dàng chấp nhận. Tôi đã phải học rằng tôi phải sử dụng sức mạnh với sự dịu dàng của mình. Đó không phải chỉ là cái này hay cái kia. Nhưng đó là sự kết hợp của việc sử dụng sức mạnh và quyền năng của bạn với sự dịu dàng và tình yêu.

D: Đó là những thứ quan trọng, phải không?

N: Vâng. Có rất nhiều linh hồn được đánh động trong cuộc đời đó.

Sau đó tôi yêu cầu thực thể ở yên chỗ mình đang ở và mang nhân cách của Nancy trở lại cơ thể. Sau khi cô ấy được định hướng, tôi đã yêu cầu nói chuyện với tiềm thức để tìm hiểu thêm thông tin về phiên làm việc kỳ lạ này.

D: Tại sao bạn chọn cuộc đời đó cho Nancy thấy?

N: (thở dài) Cô ấy cần phải nhớ liên kết mạnh mẽ của mình với năng lượng Christ. Và cũng để mang về sức mạnh mà cô ấy có. Đó là sức mạnh để làm cho mọi thứ xảy ra. Nhưng cũng cảm thấy tình yêu và sự thật. Để nhắc nhở cô ấy vẫn sử dụng những phẩm chất này trong cuộc đời bây giờ. Cô ấy gặp nhiều khó khăn với việc này. Cô ấy có những thách thức lớn trong cuộc đời này. Cô ấy bây giờ có một cuộc sống mà mặc dù hoàn cảnh khác nhau, thời gian khác nhau, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức tương tự. Gặp người ta chia sẻ sự thật với họ. Và kết hợp sức mạnh và trí tuệ đó.

D: Sinh mệnh mà cô ấy gọi là năng lượng Christ, xuất hiện như một người đàn ông trong hang động. Đó là gì? Đó không giống con người.

N: Đó là sự khôn ngoan phổ quát. Đó là sức mạnh phổ quát. Đó là tri thức vũ trụ. Đó là yếu tố kích hoạt một phần của mỗi chúng ta, nhắc nhở chúng ta... (Nhẹ nhàng, thì thầm:) Không đúng.

D: Những từ này không đúng?

N: Vâng. Đó là chất xúc tác. Chất xúc tác để nhắc nhở cô ấy về những gì cô ấy cần làm.

D: Vậy nó giống như một hiện thân của tất cả kiến thức? (Vâng) Và nó đã được truyền qua cho tiền thân của cô ấy trong suốt cuộc đời đó. (Vâng) Lúc đầu, cô ấy đã đến ngôi làng với những sinh mệnh nhỏ bé kỳ lạ. Họ là ai?

N: (cười to) Đó là một bài kiểm tra đã được đặt trên con đường của tôi. Để xem tôi sẽ xử lý nhiều thứ như thế nào. Xoay xở với những người không giống tôi. Xoay xở với sức mạnh của riêng tôi. Đó là một thử thách của đức tin và sức mạnh của chính tôi. Đó là một bài kiểm tra xem tôi có bao nhiêu năng lượng yêu thương. Tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình như thế nào. Liệu tôi có cố làm tổn thương họ không, hay tôi sẽ rời họ trong hòa bình? Nhiều bài kiểm tra.

D: Và bạn sẽ gặp nhiều người khác nhau. (Vâng) Họ có phải là những sinh mệnh vật lý không?

N: Vâng, nhưng họ không phải từ thời gian đó. Họ đến từ một chiều kích khác. Họ tình nguyện đến để làm ra cảnh này, nhưng họ không phải là từ thời điểm đó.

D: Anh ấy nói sự xuất hiện của những cái chòi giống như ảo ảnh.

N: Vâng. Nhưng họ không phải là thời điểm đó. Họ đến từ một chiều khác. Và họ tình nguyện, bởi vì họ biết rằng tôi phải được trợ giúp trên đường đi. Vâng, họ ở đó để giúp tôi.

D: Làm thế nào Nancy có thể hiểu được kiến thức này và sử dụng nó trong cuộc đời hiện tại?

N: Cô ấy sợ bị cự tuyệt, bị chế giễu, vì khác biệt.

D: Đó là những nỗi sợ hãi bình thường của con người mà?

N: Vâng. Không có gì xảy ra với người đàn ông trong cuộc đời đó. Anh ta đã được chấp nhận. Đó là lý do tại sao nó được hiển thị cho cô ấy thấy. Như vậy, cô ấy có thể thấy rằng có thể sử dụng kiến thức này mà không bị từ chối hoặc chế nhạo. Cô ấy sẽ có thể sử dụng những khả năng bị lãng quên này. Sẽ có những người không hiểu. Nhưng có lẽ cô ấy không phải làm việc với những người đó, hoặc cô ấy không phải chia sẻ nhiều như cô có thể.

Đây là một ca nữa mà người đó đã tích lũy được nhiều kiến thức trong tiền kiếp. Người ta cho rằng nó bị mất đi; ra đi với nhân cách đã chết. Nhưng từ kinh nghiệm, tôi biết rằng điều này là không đúng. Bất cứ thứ gì đã từng được học trong kiếp khác, bất kỳ tài năng nào… đều không bao giờ mất đi. Nó được lưu trữ trong tiềm thức, cũng có thể được hồi sinh và đưa ra để sử dụng trong cuộc đời hiện tại nếu nó là thích hợp. Trong những năm gần đây, tôi đã phát hiện nhiều ca mà khả năng tâm linh tuyệt vời và kiến thức chữa bệnh đang được phép đưa ra tâm trí ý thức. Bởi vì chúng sẽ cần thiết trong thời gian chúng ta đang hướng tới.

* * *

Tôi nghĩ sẽ thích hợp khi đề cập đến một ca kỳ lạ mà cũng xuất hiện sự thay đổi thời gian. Thân chủ này xuất hiện trong một thành phố lớn hiện đại, nhưng khắp nơi anh ta nhìn thấy đều không có người hoặc dấu hiệu của sự sống. Mọi thứ vẫn còn nguyên và yên tĩnh; chỉ có các tòa nhà và môi trường xung quanh. Tôi chuyển anh ta đến nhiều nơi trong thành phố, nhưng mọi thứ dường như bỏ hoang. Anh nói không có gì có vẻ quen thuộc, gần như thể anh là một người quan sát rất bối rối. Anh ta dường như đã ra khỏi thời gian và không gian, như thể bị rơi vào một môi trường xa lạ mà anh không thuộc về. Anh ấy và tôi đều rất bối rối, vì rất khó để biết phải tiếp tục thế nào. Cuối cùng, tôi yêu cầu anh ta chuyển đến một nơi mà anh cảm thấy thoải mái. Sau đó anh ta thấy mình ở giữa rừng, sống một cuộc sống rất nguyên thủy và một mình trong hang động. Ở đây anh cảm thấy như ở nhà, chỉ có con chó của mình. Phần còn lại của phiên là về một cuộc sống bình phàm rất đơn giản, tuy chưa bao giờ gặp một ai khác, nhưng anh cảm thấy hài lòng.

Sau cái chết của anh, tôi đã liên hệ với tiềm thức của anh ta. Tôi muốn biết về hoàn cảnh bất thường đầu phiên. Tại sao lại có sự tương phản lạ kỳ như vậy? Tiềm thức nói rằng anh đã đến đúng chỗ, nhưng sai thời điểm. Trong thời gian anh sống trong rừng, không có thành phố nào ở đó, nhưng tương lai sẽ có một thành phố lớn được xây dựng trên cùng địa điểm. Vì vậy anh đã nhìn thấy thành phố và nó bị bỏ hoang, bởi vì thành phố không tồn tại trong thời gian của anh ta. Không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta bối rối và không thể tìm thấy bất cứ điều gì quen thuộc với mình. Anh hài lòng khi chúng tôi ở trong khu rừng đã tồn tại trước thành phố. Như thể quá khứ và tương lai được hợp nhất như những lớp phủ đồng thời ở cùng vị trí, với một miếng gỗ dán mỏng phân chia chiều kích.

* * *

Tôi vốn nghĩ cuốn sách này đã hoàn thành và đang chuẩn bị cho in, nhưng thông tin tiếp tục đến trong các buổi trị liệu của tôi. Gia đình luôn bảo tôi giữ lại và cho nó vào quyển 3 của loạt sách này. Vì thông tin không ngừng lại, nên tôi dự định sẽ có một cuốn 3 nữa. Tuy nhiên, những phần tiếp tục tới dường như muốn được đưa vào cuốn sách này, vì vậy tôi đoán điều này sẽ tiếp tục cho đến khi cuốn sách cuối cùng đi in.

Vào tháng 11 năm 2004 tại văn phòng riêng ở Arkansas, tôi đã có một buổi liên quan đến việc tìm kiếm những trí giả này. Điều này xảy ra một cách tình cờ, và giống như “Rip Van Winkle” kinh điển.

Gail đi đến một tiền kiếp mà cô ấy là một người nam trẻ sống với một nhóm người bán nguyên thủy ở vùng núi cao. Họ sống trong những ngôi nhà được làm từ cành cây và da thú, hoặc trong những hang động. Anh ta sống trong túp lều với một bà lão họ hàng. Công việc của anh là vào rừng lên đồi thu thập quả mọng và hạt dẻ chia sẻ với những người khác.

Có một chỗ thu thập tìm kiếm ở trên những ngọn núi cao vây quanh khu định cư của họ, nơi anh tìm thấy trên một mỏm đá vài khối đá nhỏ lạ kỳ có khắc hình ảnh động vật và con người. Anh không biết chúng đến từ đâu vì những thứ như vậy là ngoại lai đối với văn hóa của anh. Nghĩ chúng đẹp và có lẽ mang theo may mắn, anh đặt chúng vào túi và luôn luôn mang theo chúng. Khi anh cho những người khác xem chúng, nó chỉ gây ra sự sợ hãi và nghi ngờ, bởi vì họ chưa bao giờ thấy bất kỳ cái gì giống vậy. Người dân của anh chỉ đục dụng cụ hữu ích ra từ gỗ, chưa bao giờ đục ra từ đá.

Anh ấy muốn trở lại khu vực kia để xem có thể tìm thấy nhiều hơn không. Vì đã tìm thấy chúng trên ngọn núi cao nhất, anh cũng muốn leo lên đỉnh — chuyện trước giờ chưa ai trong làng từng làm. Tôi dồn thời gian để xem những gì xảy ra khi anh ta quyết định leo lên núi. Dọc đường anh tìm thấy nhiều đá hơn, nhưng chúng không cùng loại với những viên có chạm khắc. Chúng màu xanh, trắng và lấp lánh. (Có lẽ là một số loại tinh thể thạch anh.) Tôi rút thời gian lại để xem liệu anh ấy có thể đi đến đỉnh được không. Anh ấy nói, “Tôi gần như đã lên đỉnh núi. Đã có một thời gian khó khăn. Khó thở. Đó là một chặng đường dài. Tôi tìm thấy một hang động ở bên. Tôi mệt mỏi... cơ thể của tôi. Mặt trời cao bên ngoài nên nóng. Đây có vẻ là một nơi tốt để nghỉ ngơi, và nó mát mẻ.”

Khi bước vào hang động, anh ngạc nhiên khi thấy có một người ở đó. Một sinh mệnh đang khắc lên những tảng đá lớn hơn bằng một khối đá khác mà toét ra tia lửa khi ông ta dùng nó. Khi tôi hỏi người đàn ông đó trông như thế nào, anh nói, “Không giống tôi. Da ông ấy sáng bóng. Ông ấy có đôi mắt to, đầu dốc và nhọn.” Thật khó để nhìn thấy ông ấy rõ ràng vì ông ta rất sáng. “Ông ta sáng bóng, có thể là quần áo của ông ấy sáng bóng, nhưng dường như không có sự tách biệt giữa quần áo và da của ông ấy, vì vậy tôi không biết.” Vì ông ấy không sợ sự có mặt của anh, anh quyết định ở lại để coi ông ấy một lúc thay vì tiếp tục leo lên đỉnh núi. Có một số loại giao tiếp tinh thần đang xảy ra. “Ông ấy lắc đầu như thể tôi vốn hiểu. Tôi không nghĩ rằng ông ta sống ở đó, nhưng ông ta ở đó. Tôi tin rằng khi đục khắc, các tia lửa sáng lóa giữ cho ông ta ấm áp, bởi vì ở đây bây giờ ấm áp.”

Anh cảm thấy mình đã ngủ thiếp đi, bởi vì khi mở mắt ra, sinh mệnh đã biến mất, và hang động lạnh lẽo. “Tôi chắc chắn đã ở đây một thời gian dài, bởi vì có rất nhiều thứ được viết hoặc khắc ở đó. Giống như các biểu tượng.” Đây không phải là chạm khắc về con người và động vật, mà là những thiết kế hay biểu tượng. “Đó là hình dạng với ba mặt. Và chúng ở các góc độ khác nhau. Một số trong chúng được nối đỉnh vào nhau để có nhiều mặt hơn. Phải là một thông điệp gì đó đến nó.” Chúng nằm trên những tảng đá dính vào hang động, vì vậy chúng không thể bị di chuyển. “Ông ấy đã đi và ở đó rất lạnh, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài và đi lên đỉnh núi.”

Khi ra khỏi hang, anh phát hiện mọi thứ đã thay đổi. Núi bây giờ có băng và tuyết trên đó, anh ta không thể tiếp tục lên đỉnh. Khi cố gắng tìm ra con đường trở lại, anh phát hiện điều gì đó khiến anh ta kinh ngạc. Anh nhìn thấy một thứ màu đỏ xuất hiện ở phía bên kia của ngọn núi. “Nó màu đỏ và đang di chuyển, có những đám mây xanh xám xuất hiện trong đó. Có những tảng đá và những thứ khác đang trôi xuống phía bên kia của ngọn núi.” Đó là điều anh chưa bao giờ thấy. Bỏ qua sự an toàn của chính mình, anh muốn tiến gần hơn. “Không quan trọng. Tôi muốn thấy nó. Tôi đang leo qua băng, tuyết và đá, và tôi đến một nơi mà tôi có thể nhìn xuống phía bên kia của ngọn núi. Nó gây ra tiếng ồn và... di chuyển... nó màu đen màu đỏ và nóng... Nó làm tan băng và tuyết. Nó tạo ra những đám mây của chính nó. Đẹp. Mặt đất đang rung chuyển. Có lẽ đó là nơi mà người đàn ông đến từ đó. Có lẽ ông ta sống ở đó.” Với tôi, có vẻ anh ta đang chứng kiến một vụ phun trào núi lửa nhỏ, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy bất cứ cái gì giống như thế, và chỉ có thể mô tả nó bằng từ vựng hạn chế và kinh nghiệm của mình.

Rồi anh gặp khó khăn khi quyết định quay trở lại núi. “Có lẽ tôi leo lên quá xa. Tôi không biết làm thế nào xuống được. Tôi không thể tìm ra đường tôi đã leo lên. Nó rất dốc và trơn. Nó đi rồi! Nó đã chảy xuống phía bên kia của ngọn núi. Tôi sẽ phải đi đường khác.” Khi cố gắng đi xuống, anh trượt và ngã nhiều lần khiến đầu, lưng và chân bị đau. “Tôi đi một quãng đường dài trước khi tìm thấy một con đường đi xuống không có băng giá và rét run. Khi tôi đi lên đường không có băng. Cuối cùng tôi cũng quay về nơi có cây cối lại.”

Sau khi tìm thấy một dòng suối để uống nước, anh ta tìm kiếm một cái gì đó quen thuộc để có thể trở về nhà mình. Nhưng không có gì giống cả. Sau khi đi bộ rất lâu, anh nhìn thấy những hang động và một số người. “Họ không giống. Đó không phải là những người mà tôi biết. Các túp lều ở đó, nhưng trông cũ hơn, như cần sửa chữa. Họ không biết tôi. Tôi đang tìm kiếm bà lão, tôi hỏi ai đó. Bà ấy đã ra đi một thời gian dài. Họ không nhận ra tôi. Tôi nhìn không giống trước. Tôi… già. Tóc tôi hoa râm, và rất dài. Họ không nhớ tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chắc chắn đã đi một thời gian rất dài. Không có vẻ là một thời gian rất lâu, nhưng mọi thứ bây giờ khác lắm. Tuy nhiên, đó là cùng một chỗ.” Mặc dù chắc chắn ngạc nhiên khi nhìn thấy người lạ lúng túng này đi vào làng, nhưng họ cho phép anh ta ở lại.

Khi tôi đưa anh ta đến một ngày quan trọng, anh ta đang ngồi trong một hang động với những người xung quanh mình. Anh cho họ thấy những viên đá trong túi và kể họ nghe câu chuyện về người đàn ông với các biểu tượng trong hang động. “Một số người trong họ tức giận. Họ không nghĩ đó là sự thật. Họ không biết ý nghĩa của nó. Nó khác lạ. Họ nghĩ tôi là một lão già điên, rằng tôi đã lên núi quá lâu, đầu của tôi bị đụng. Họ nghĩ tôi dọa con nít sợ. Nhưng tôi bắt đầu cố hiểu, và tôi chỉ cần nói về nó với họ. Nó giống như phép thuật và họ nghĩ rằng đó là điều đáng sợ. Một số người muốn lắng nghe.”

Có một phụ nữ trẻ lắng nghe và tin tưởng anh. Cô ấy hỏi và muốn đến đó, nhưng cô ấy quá sợ hãi. Cô đã ở bên anh khi anh chết tại một trong những hang động với những viên đá bên cạnh anh. Sau khi chết, tôi yêu cầu anh mô tả từ cõi tinh thần những bài học anh đã học được. “Tôi phải tìm ra cái gì đó ở phía bên kia của ngọn núi. Tôi tìm người ở đó mà có kiến thức. Tôi đặt sự hiểu biết lên trên mọi thứ khác.” Anh ta sẵn sàng đi vào cái không biết để tìm ra nó ngay cả khi không ai tin mình. Khi tôi gọi tiềm thức ra để trả lời câu hỏi, nó đã mở rộng vấn đề này. “Một cuộc tìm kiếm kiến thức là điều quan trọng. Đó không phải là câu trả lời cho những gì Gail đang tìm kiếm. Đó chỉ là hành trình. Đó là trải nghiệm. Cô ấy bây giờ phải sử dụng kiến thức. Các kiến thức không phải ở đâu đó khác. Cô ấy đã có kiến thức đó.”

Tôi muốn biết loại kiến thức cô ấy sử dụng, bởi vì một trong những câu hỏi của cô ấy là về mục đích của mình trong cuộc đời này. “Chúng tôi nhìn thấy cái này bằng cách sử dụng ánh sáng của các màu sắc khác nhau, tần số khác nhau, và các tầng thứ rung động để chữa lành cơ thể. Ánh sáng sẽ đến với cô ấy từ những viên đá. Đá màu xanh. Chúng là những cái mà cô ấy sẽ dùng để nói ra chân tướng, và sau đó ánh sáng sẽ đến. Cô ấy sẽ biết con đường để đi theo. Sẽ có hướng dẫn. Nó sẽ là thông tin đến từ ánh sáng. Chúng tôi thấy điều này đến từ những thực tại so le. Cô ấy sẽ cần phải đi vào bên trong, sau đó sẽ có hướng dẫn cách sử dụng ánh sáng và màu sắc. Đây sẽ nhận được thông tin từ một liên hệ trong một thực tại so le.”

Tất nhiên, tôi muốn biết về những gì cô ấy nhìn thấy trong hang động trên đỉnh núi. “Sinh mệnh này từ — như người ta nói — hệ mặt trời khác (gặp khó khăn với từ này). Nhưng ý thức là cách họ truyền đạt. Không thông qua âm thanh vật lý, và đó cũng là cách mà thông tin mới này sẽ được đưa vào.”

Tôi hỏi, “Nếu ông ấy đến từ một nơi khác, vậy ông ấy đang làm gì trong hang động, trong thế giới của chúng tôi?”

“Thật khó để mô tả. Nó rất mỏng... nó giống như một bức tường hoặc một tấm màn che chia tách cả hai mặc dù chúng cách xa nhau. Ông ta ở đó với những biểu tượng, để truyền thụ nó. Nhưng đó cũng là cùng thời gian, nhưng một lần nữa, không phải vậy. Người này, lúc đó, không có ý thức để hiểu điều đó. Kiến thức đã được truyền qua, và cô vẫn giữ lại nó, cần phải khai thác vào đó, để nói, cần phải trở nên có kỷ luật.”

Tôi hỏi, “Người đàn ông nói anh ta cảm thấy như đã ở trong hang một thời gian dài. Điều đó đúng không?”

“Theo cách đo thời gian của anh ta, vâng. Thực thể kia trở lại thời gian và địa điểm thích hợp của mình.”

“Sao anh ta có thể sống được nếu không ăn uống gì?”

“Không cần thiết. Cơ thể vật lý của anh đã được năng lượng chăm sóc.”

“Anh ấy cảm thấy mình đã già đi khi trở xuống núi.”

“Theo cách ghi thời gian của anh ta, vâng.”

Anh đã được đặt trong trạng thái dừng hình trong khi thời gian trôi qua. Tuy nhiên cơ thể vật lý của anh vẫn tiếp tục già đi. “Những gì đã xảy ra trong thời gian đó?”

“Tâm trí của anh ta mở ra, để nói, những biểu tượng này đã được đặt vào. Mặc dù, anh có lẽ không nhìn thấy nó bằng đôi mắt vật lý của mình. Nhưng nó đã được gieo mầm, vì vậy nó chính là ăn vào ý thức của anh ta. Anh ta không cần nó trong cuộc đời đó. Anh ta thiếu kỹ năng tâm lý. Thông tin đã có ở đó trong nhiều năm, nhưng điều này đã áp chế nó. Và bây giờ là lúc nó xuất hiện. Đó là lý do tại sao cô ấy đã được cho thấy cuộc đời này.”

Tôi cũng muốn biết về sự kiện đã xảy ra khi anh ấy ra khỏi hang động. “Đó là sức mạnh của Trái Đất. Năng lượng từ Trái Đất có thể được sử dụng trong cuộc đời này. Nó rất giống với một ngọn núi lửa, nhưng anh chưa bao giờ thấy cái này trước đây. Anh ấy không hiểu. Trái Đất là một năng lượng sống và có năng lượng riêng của nó. Điều đó đã xảy ra.”

Đây là một ca nữa về những ký ức từ một tiền kiếp đang được hồi sinh để mang kiến thức chữa trị đến cho thời gian này. Tôi đã điều tra nhiều ca UFO/ET, nơi các ký hiệu đã được đặt vào não ở tầng thứ tế bào. Đây là thông tin sẽ được sử dụng trong tương lai khi nó được kích hoạt. Đây cũng là mục đích của Vòng Tròn Lúa Mì, để giải phóng thông tin chứa trong biểu tượng và cấy nó vào tâm trí của bất kỳ ai nhìn thấy biểu tượng trong lúa. Đó là một ngôn ngữ được hiểu hoàn toàn bởi tiềm thức.

* * *

Những cuộc gặp gỡ riêng biệt trong quá khứ với các cá nhân có kiến thức và trí tuệ cực độ là khác nhau đối với mỗi người. Nhưng họ chứng minh rằng việc tiếp cận kiến thức đó là khả thi và đã đạt được nhiều lần. Trong mỗi trường hợp đức tin cực độ đã thay đổi cuộc sống của họ. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã sống như vậy, và có kiến thức cùng thông tin được chôn trong tiềm thức của mình? Con số này phải là cả quân đoàn, bởi vì chúng ta phải sống trong mọi loại hình có thể tưởng tượng ra của cuộc sống, và trải nghiệm từng loại tình huống trước khi đạt đến sự hoàn hảo và thăng lên cuối cùng.

MỤC V
NHỮNG HÀNH TINH KHÁC

Chương 17
CUỘC SỐNG TRÊN NHỮNG HÀNH TINH KHÁC

Đây là một buổi làm mẫu khác cho lớp thôi miên của tôi vào năm 2003. Giống như cái vừa rồi, tôi đã cho học sinh bỏ tên vào một cái hộp, rồi tôi bốc thăm ra người mà sẽ làm mẫu vào ngày hôm sau. Margaret là người mà tôi đã chọn. Tôi yêu cầu cô ấy viết cho tôi một danh sách các câu hỏi để hỏi khi cô ấy đang trong trạng thái nhập thần. Vì đây là ngày cuối cùng của lớp, chúng tôi đã chọn căn phòng của một trong những học sinh đang tạm trú vì hầu hết chúng tôi đều đã trả phòng của mình. Chúng tôi có mười hai người và một lần nữa, tất cả chen vào phòng khách sạn nhỏ. Tôi ngồi trong góc cạnh một cái bàn nhỏ bên giường, và không đủ chỗ để quay qua quay lại. Tất cả các học sinh đông đúc quanh giường. Một số mang theo ghế từ lớp học, một số ngồi trên sàn nhà. Nhiều người có sổ và đang ghi chép. Điều này tạo ra một nhận xét buồn cười mà Margaret đã nói với chúng tôi sau phiên làm việc. Cô ấy nói mình có thể nghe mọi người viết và gãi. Cô ấy nói mình trước đây chưa bao giờ nghe nhiều tiếng viết như vậy, và sợ rằng tiếng ồn sẽ làm mình mất tập trung và ngăn cản cô ấy đi xuống sâu. Nhưng bất ngờ với cô ấy, cô ấy đã bước vào trạng thái nhập thần sâu ngay lập tức và không còn nghe thấy âm thanh nữa. Khi thức dậy sau phiên, cô ấy không nhớ gì, và tất cả chúng tôi phải điền vào những gì đã xảy ra. Phiên lại không bình thường, nhưng không lạ gì so với Estelle trong lớp học năm 2002. Tôi có thể thích khám phá thêm về điều này, nhưng vì đó là một buổi làm mẫu cho kỹ thuật của mình, tôi đã cố gắng giữ nó ngắn gọn.

Khi bắt đầu lần này, tôi nhớ ghi lại mở đầu, như vậy các học sinh sẽ có một tài liệu về cách thực hiện. Margaret rời khỏi đám mây vào một cảnh quan rất khô cằn hoang vắng. Không có thực vật, chỉ bụi bẩn với vài tảng đá. Đó là một môi trường rất khắc nghiệt. Cô nhận thấy vài người cao lớn đứng gần đó mặc áo trùm màu be và mang sandal. Cô thấy mình là một người đàn ông ăn mặc theo lối tương tự, với chiếc áo trùm được ràng bởi một sợi dây buộc quanh thắt lưng. Khi tôi hỏi cô ấy có sống gần đó không, cô ấy không thể nhìn thấy bất kỳ kiến trúc nào, chỉ là cảnh quan cằn cõi. Rồi cô ấy ngạc nhiên khi bất ngờ thấy một thứ nhân tạo trên mặt đất. “Có một cái hố trên mặt đất,” cô nói. “Nó đi vào lòng đất. Đó là nơi chúng tôi đi xuống.” Khi đi qua nó, cô nhận thấy có một cái thang dẫn xuống hố, và cô biết mình có thể xuống bên trong nếu muốn.

Khi đi xuống bậc thang, cô thấy rằng có rất nhiều người sống một cuộc sống rất đơn giản bên dưới mặt đất. Có một người phụ nữ nấu nướng trên bếp lửa hở.

M: Đó là một không gian lớn. Đó là lối vào dẫn đến các lối đi và hành lang. Đây là nơi mọi người sinh sống.

D: Tại sao các bạn sống dưới đất?

M: Không có gì bên trên.

D: Bạn không thể xây một ngôi nhà trên đó?

M: Không cần phải xây bất cứ thứ gì trên đó, bởi vì mọi thứ chúng tôi cần đều ở bên dưới. Không có gì ở trên đó.

Khi tôi hỏi thức ăn và đồ dùng đến từ đâu, anh ta trở nên bối rối và không thể nói với tôi. Rõ ràng anh không thắc mắc về nó. Họ được cung cấp những gì họ cần để sống. Mọi người sống cùng nhau ở đó, nhưng họ có không gian cá nhân. Anh sống với vợ mình, nó rất đơn giản. Có rất nhiều người, và cả trẻ con.

M: Có rất nhiều bụi bẩn. Đường hầm. Nó rất tròn ở đó. Lửa sáng ở mọi nơi. Nó rất sáng.

D: Những ngọn lửa trên đất?

M: Không, chúng ở hai bên. Bên trong bức tường. Họ cắt một ít... có một cái lỗ nhỏ cho nó.

D: Bạn luôn sống bên dưới mặt đất? (Vâng) Vậy chưa ai từng sống trên mặt đất?

M: (nghiêm nghị:) Không, không! Chúng tôi không sống trên đó. Không, không!

Rõ ràng họ không tự hỏi về điều đó. Họ sống theo cách này một cách tự nhiên. Họ có mọi thứ họ cần để tồn tại dưới lòng đất. Tôi hỏi nghề nghiệp của anh ta là gì. Anh làm gì cho cộng đồng?

M: Tôi quan sát! Tôi đi trên mặt đất và quan sát. Tôi bảo vệ. Tôi quan sát. Tôi là một người canh phòng.

D: Bạn phải lên lỗ ra và đứng xem? (Nhấn mạnh: Vâng!) Bạn quan sát cái gì?

M: Máy móc.

D: (Đó là một câu trả lời bất thường.) Có nguy hiểm không?

M: Hiện tại dường như không còn nguy hiểm nữa. Nó phòng ngự nhiều hơn.

D: Đó là loại máy nào? (Cô ấy không xác định.) Chúng trông như thế nào?

M: Tùy. Có nhiều loại khác nhau. Một số trong đó nhỏ, chúng bay trên bề mặt. Chúng di chuyển rất nhanh. Chúng nhỏ và tròn.

Đây không giống môi trường Trái Đất, trừ khi Margaret đi vào hậu kiếp tương lai.

D: Bạn làm gì khi thấy một trong những cỗ máy đó?

M: Chúng tôi đi xuống. Chúng tôi luôn luôn đi xuống.

D: Nhưng chúng không lớn lắm. Bạn nói rằng chúng chỉ bay qua bề mặt?

M: Những cái nhỏ bay gần bề mặt.

D: Thế còn những cỗ máy khác thì sao? Chúng trông như thế nào?

M: Một số trong chúng rất lớn, và rất... quẫn bách. Tôi không biết tại sao chúng đến, nhưng đôi khi chúng làm.

D: Bạn có thể mô tả ngoại hình của một trong số chúng không?

M: Vâng. Hai chân. Và trên đỉnh, chúng có thể nhìn thấy. Chúng đến và có thể nhìn thấy.

D: Nó có giống một trong số các bạn không? Giống như một con người?

M: (nhấn mạnh:) Không, không! Nó có chân bằng kim loại. Nó không có tay.

D: Nó đi bộ?

M: Vâng. Nó rất cứng ngắc. Chúng tôi sợ chúng nhất. (ngừng lâu) Chúng quét tìm hố trên mặt đất. Chúng đến, và quét.

D: Chúng sẽ làm gì nếu quét thấy một cái hố?

M: Chúng sẽ mang ai đó đi. Những cỗ máy khác thì không mang đi ai cả.

Công việc của anh là canh chừng những cỗ máy lạ này và cảnh báo mọi người khi chúng đến. Những người khác cũng thay phiên canh gác. Anh ta không biết chuyện gì xảy ra với những người bị mang đi; nhưng không bao giờ nhìn thấy họ lần nữa. Tôi quyết định chuyển Margaret tới một ngày quan trọng. Cô ấy trở nên rất kích động khi bước vào ngày đó.

M: Tôi sợ. (lắp bắp) Chúng... chúng đã tìm thấy chúng tôi. Và chúng đang mang... (xúc cảm) chúng đang mang người ta đi. Tôi đang cố bảo vệ gia đình mình. (Xúc cảm, hít thở nhanh hơn.) Mọi người hoảng loạn.

D: Tôi vốn nghĩ bạn an toàn ở đó. Chúng có thể xuống hố sao?

M: Không, chúng không đi vào hố, nhưng chúng mang chúng tôi đi. Giống như chúng không cần phải đi xuống một cách vật lý. Chúng hút chúng tôi lên. Thông qua cái hố. (Điều này làm cô ấy xuống tinh thần) Chúng tôi có các lối đi để đưa mình ra khỏi nguy hiểm. Đi sâu hơn. Chúng tôi đưa gia đình của mình vào sâu hơn. Sâu vào... hành tinh. Vào trong đất. Chúng tôi có các lối đi sâu hơn.

D: Bạn có vũ khí nào dùng được không?

M: Không, chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì chống lại chúng.

D: Vậy bạn phải chạy. Đó là cách duy nhất bạn có thể thoát khỏi việc này? (Vâng) Bạn nói nó giống như bị hút ra. Đó là những gì bạn thấy xảy ra? (Xúc cảm trở lại: Vâng) Đây có phải lần đầu tiên chúng vào trong đó không? (Vâng)

Tôi cố gắng suy nghĩ về các câu hỏi để hỏi, vì Margaret không tự nguyện đưa ra nhiều thông tin về mình. Sự sợ hãi lấn át làm cô ấy không muốn nói chuyện với tôi. Đây là một ca hồi quy kỳ lạ so với làm mẫu, các học sinh viên ngồi bất động lắng nghe từng từ. Tôi đã quen với việc có những ca kỳ lạ này, nhưng họ chưa trải nghiệm bất cứ cái gì như vậy trong lúc thực hành. Nhưng đó là toàn bộ động lực để có lớp học, để cho họ thấy rằng có thể có những điều kỳ lạ và bất thường với kỹ thuật của tôi. Bằng cách này, nếu và khi tình huống thế này xảy ra với họ, họ sẽ biết nó có thể được kiểm soát, và rằng thân chủ là không có nguy hiểm. Tiềm thức cho phép câu chuyện xuất hiện vì một lý do có lợi cho Margaret. Tôi phải tìm ra lý do đó là gì.

Hầu hết mọi người đều có thể thoát khỏi cỗ máy thu hốt. Sau đó tôi chuyển Margaret trở lại một ngày quan trọng khác. Nếu cô ấy đã tưởng tượng ra một câu chuyện kỳ lạ để gây ấn tượng với chúng tôi, thì tôi tin cô ấy sẽ tiếp tục với cỗ máy đáng sợ này, thế nhưng thay vào đó cô ấy đã đi đến một cảnh rất bình thường.

M: Con trai tôi đang chuẩn bị rời đi. Nó rời khỏi đây bây giờ... vì những điều tốt.

D: Tôi nghĩ bạn phải ở lại đó.

M: Nó không ở lại. Nó sẽ phục vụ ở đâu đó. Nó đang chuẩn bị túi của mình. Nó rất tự hào. Đôi khi các cậu trai đi đến đâu đó khác. Họ được đưa đi và đến phục vụ tại các địa điểm khác. Bằng nhiều cách khác nhau. Không phải ai cũng ở bên dưới.

D: Bạn đã bao giờ nhìn thấy những nơi này chưa? (Chưa) Bạn cảm thấy thế nào về việc con bạn ra đi?

M: Ổn thôi. Nó là một cậu bé mạnh mẽ. Nó rất mạnh mẽ. Nó rất cao. Nó rất khỏe. Những người khỏe hơn đi đến những nơi khác. Không buồn. Thật khó khăn, nhưng tôi tự hào về nó.

Tôi đã đưa anh ấy tới một ngày quan trọng khác, và anh ấy đã được vinh danh trong nhiều năm phục vụ trung thành. Anh ta đã lớn tuổi hơn và sẽ không phải làm thêm nữa. Anh nói bây giờ là thời gian để suy nghĩ, một thời gian để ngẫm lại.

Chỉ còn một chỗ để đi bây giờ, đó là thời điểm anh ta chết. Tôi không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra vì bản chất kỳ lạ của ca hồi quy này. Nhưng đó không phải là một cái chết bạo lực bởi cỗ máy lạ. Đó là một cái chết thông thường trên giường của mình trong các khu ngầm dưới đất. Anh ấy nói mình đã già hơn và tim khiến anh ấy gặp rắc rối. Margaret đã bày ra cảm giác trên thể chất, vì vậy tôi phải đưa ra đề xuất để loại bỏ chúng.

M: Tôi đã viết rất nhiều sách ở góc. Tôi rất tự hào.

D: Sách viết về những gì?

M: Triết học. Tâm linh. Nhiều người đọc sách của tôi. Có một chồng ở đó.

D: Thật tốt. Bạn thích suy nghĩ. Bạn đã truyền thụ kiến thức.

Sau đó tôi chuyển anh ta đến sau cái chết khi anh ta bước vào cõi giới tinh thần. Từ quan điểm đó, anh ấy sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời, không chỉ những phần nhỏ mà chúng tôi đã đề cập. Anh mô tả rằng tập quán của họ là đốt xác sau khi chết. Điều này cũng được thực hiện trong môi trường ngầm dưới đất, vì vậy phải có nhiều khu vực trong phức hợp đường hầm. Tôi hỏi anh ta nghĩ mình đã học được cái gì từ cuộc đời kỳ lạ này —— kỳ lạ với quan điểm của tôi.

M: Phục vụ. Phục vụ bằng công việc của tôi, phục vụ bằng sách của tôi. Và tầm quan trọng của việc tự xét lại.

D: Ý bạn là suy nghĩ?

M: Vâng, tôi đã làm việc đó rất nhiều.

Sau đó tôi chuyển cô ấy ra khỏi cảnh và đưa cô ấy đến thời điểm hiện tại. Tôi mang nhân cách của Margaret thay thế người đàn ông để có thể đưa tiềm thức ra tìm kiếm lý do cho buổi làm mẫu kỳ lạ này.

D: Tại sao bạn chọn cuộc đời này cho Margaret thấy?

M: Sự khiêm nhường. Cô ấy đã sống một cuộc đời phòng vệ và phục vụ, nhưng cô ấy không khiêm nhường.

Cô cần phải học cách để khiêm nhường.

D: Cô ấy tự mãn? (Vâng) Chúng tôi không biết điều đó. Cô ấy đã làm tốt công việc của mình, nhưng cô không khiêm nhường. (Vâng) Đó là một cuộc sống kỳ lạ. Có phải nó ở trên Trái Đất không? (Không) Bạn có thể cho chúng tôi một ý tưởng về nơi chốn của nó không?

M: Orion.

D: Tại sao nó rất khô cằn?

M: Không có sự sống trên bề mặt hành tinh này.

D: Đó là lý do tại sao họ sống dưới lòng đất? (Vâng) Họ lấy thức ăn ở đâu?

M: Nó được mang đến cho họ. Bạn thân của họ sẽ thường xuyên mang đến thức ăn. Đó là trao đổi lấy vật liệu trên hành tinh. Họ sẽ mang đến thức ăn, và họ lấy đi rất nhiều vật liệu.

D: Dĩ nhiên, cô ấy dường như không biết đồ ăn đó đến từ đâu.

M: Không, đó là bởi đất. Hầu hết mọi người không làm việc trong hành tinh này. Nó đã được cung cấp cho họ.

D: Những người sống dưới đất dường như không tinh vi lắm. Họ không có nhiều công nghệ, đúng không?

M: Vâng. Họ là một nhóm rất vui vẻ vô tư, và tốt bụng.

D: Những cỗ máy lạ đó là gì?

M: Chúng đến từ căn cứ trung tâm.

Rõ ràng, nơi mà người đàn ông sống là tiền đồn, và họ không có lý do hoặc khả năng đi ra xa nó.

D: Cỗ máy nhỏ biết bay mà cô ấy nhìn thấy là gì?

M: Tuần tra. Đi xung quanh tuần tra. Để xem những gì chúng có thể tìm thấy.

D: Cái có chân kim loại là gì?

M: Hốt dọn. Chúng sẽ đi quanh tìm những cái hố, và mang những gì có thể tìm thấy... từ năng lượng.

D: Chúng sẽ làm gì với những người bị tìm thấy?

M: Sử dụng họ. Chúng sẽ sử dụng họ để làm nhiên liệu.

D: Nhiên liệu? Ý bạn là gì?

M: Đốt họ để lấy nhiên liệu ở căn cứ trung tâm.

D: Đây là cách mà căn cứ đã được cung cấp năng lượng?

M: Vâng. Bởi chính con người. Những người mà họ có thể tìm thấy dưới lòng đất. Không có gì trên mặt đất cả. Họ phải có cái gì đó để sử dụng làm nhiên liệu.

Đó chắc chắn là một hình ảnh tâm lý đáng sợ.

D: Cô ấy nói nó hầu như hút họ.

M: Vâng. Có một sự kết hợp giữa thực sự kéo họ ra một cách vật lý và đổ đầy năng lượng của họ. Nó sẽ xảy ra như thể họ đang bị hút ra.

D: Và chúng sẽ đưa họ về căn cứ, sử dụng họ làm nhiên liệu cho thành phố?

M: Không có thành phố như cái bạn nghĩ về một thành phố. Đó thiên về máy móc, máy móc chủ yếu. Không quá nhiều về một thành phố. Cơ giới hóa.

D: Có kết nối gì với cuộc sống của Margaret bây giờ?

M: Cô ấy cần phải học một bài học về sự khiêm nhường. Mục tiêu lớn của cô ấy là phục vụ những người khác. Cô ấy có một cảm giác cấp bách muốn thực sự bước ra và giúp đỡ những người khác. Đôi khi nó hầu như thể là vô độ.

D: Nhưng đó là mục đích của cô ấy? Bởi đó là một trong những câu cô ấy muốn hỏi.

M: Vâng, chắc chắn nhất. Cô ấy đang làm đúng. Cô ấy có rất nhiều nỗi sợ và lo lắng. Và cô ấy chưa bao giờ buông bỏ chúng.

* * *

Đây là một chủ đề phổ biến xuyên suốt hầu hết các ca hồi quy của tôi, mặc dù đây là điều cuối cùng mà thân chủ nhận thức được. Tiềm thức luôn luôn dằn vặt họ bởi vì họ ở đây để làm điều gì đó (thường là để giúp đỡ người khác bằng cách nào đó) nhưng họ lại bị cuốn vào cuộc sống hàng ngày. Điều này đã khiến họ quên đi những gì họ đã đến để làm. Tôi chưa bao giờ thấy tiềm thức nói đương sự ở đây để sống và chơi, có một gia đình và một sự tồn tại bình phàm. Họ luôn được nói rằng họ ở đây vì một mục đích, mục đích đó là tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác và một sự khác biệt trên thế giới. Thật đáng ngạc nhiên rằng đây là một chủ đề phổ biến, nhưng nó hoàn toàn không được tâm trí ý thức biết đến. Dường như một khi đương sự đến đây và trở thành người lớn, họ sẽ bị cuốn vào cuộc ganh đua danh lợi phàm trần. Tất cả phi thực tại của nó đều trở thành thực tại của họ, bất kể họ có vẻ cao ngạo như thế nào, thì họ cũng đã mất đi lý do thực sự để nhập thế. Hy vọng rằng họ có thể khám phá ra mục đích của mình và làm việc với nó trước khi họ đến quá gần với điểm kết thúc cuộc đời và đã quá muộn để hoàn thành việc đó. Nếu điều này xảy ra, giải pháp duy nhất là quay lại và thử lại.

Tôi tiếp tục với những câu hỏi của Margaret, phần lớn trong số đó đề cập đến cuộc sống cá nhân của cô: nghề nghiệp và thành phố cô nên sống, mối quan hệ lãng mạn của cô và những mối quan tâm khác.

* * *

Sau khi Margaret tỉnh dậy, tôi bật lại băng ghi âm để ghi lại một số ký ức của cô về buổi học.

M: Khi đi xuống lối đi. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng lối đi bên trong. Có những cây cầu dưới lòng đất. Cầu dài bụi bẩn. Nó rất trống rỗng. Tôi thấy hàng dài người đi xuống.

Rõ ràng, đó là tất cả những gì cô ấy nhớ được — chỉ là những cảnh ở đầu. Đây là điển hình và là điều mà hầu hết mọi người nhớ. Các học sinh nói với cô ấy về những điều cô ấy đã nói, đặc biệt là những phần đến từ tiềm thức. Phần lớn trong số này là cá nhân và tôi không đưa nó vào đây. Cô ấy không có ký ức về những phần đó. Cô rất ngạc nhiên về những tiết lộ của cô về bản thân mình.

Trong một ca khác vào cuối năm 2004, một phụ nữ đã đi đến hành tinh khác, nơi cư dân có thân thể vóc dáng hình người, nhưng chắc chắn họ không phải là nhân loại. Tất cả họ trông giống nhau vì họ mặc phủ toàn cơ thể trong một vật liệu da bó. Duy nhất không được cái này bao phủ là khuôn mặt, tuy thế nó cũng được bao phủ bởi một tấm xuyên thấu phục vụ như thiết bị thở. Trên hành tinh này họ không cần ăn hay ngủ. Sinh mệnh đi đến các hành tinh và tiểu hành tinh khác trong chiếc tàu nhỏ một người và lấy mẫu đất, mang chúng về hành tinh nhà rồi phân tích. Công việc của họ là xem hành tinh anh ta ghé đến có khả năng hỗ trợ sự sống hay không. Sau đó, phần còn lại của các trình tự được xử lý bởi người nào đó khác. Anh cuối cùng đã chết khi thiết bị thở của mình bị hỏng. Tất cả những ca trong mục này chứng minh rằng có nhiều kịch bản có thể xảy ra trên các hành tinh khác, cũng nhiều như những ngôi sao trên trời. Chúng thách thức trí tưởng tượng của chúng ta.

Chương 18
HÀNH TINH VỚI MẶT TRỜI TÍM

Phiên làm việc này là một trong những cái đầu tiên tôi làm sau khi mở văn phòng ở Huntsville, Arkansas, ngay sau Giáng sinh năm 2003. Văn phòng đã làm việc rất tốt và năng lượng có lợi cho các buổi thực sự mạnh mẽ. Mỗi người đến đó dường như mang lại rung động độc đáo của riêng họ. Khách hàng của tôi nói rằng họ có thể cảm thấy một năng lượng rất tích cực ở đó.

Trong phiên này, Molly đã trở thành nhân cách khác và sống động.

Khi thoát khỏi đám mây, tất cả những gì Molly có thể thấy đều có màu tím và xanh lá cây. Điều này đôi khi xảy ra và tôi thường phải di chuyển thân chủ xuyên qua các màu sắc để đi ra một cảnh. Lần này màu sắc trở thành một thứ khác mà tôi không thể ngờ tới. Cô chỉ nhìn thấy bóng tối, với màu sắc cung cấp ánh sáng duy nhất. Sau vài phút, cuối cùng cô nhận ra mình đang ở trong một hang động. Đó là lý do khiến nó tối và khó nhìn thấy gì ngoại trừ màu sắc.

M: Vâng, tôi đang ở trong hang động, có những ánh sáng ở trên. Tôi ở dưới, trên trần hang có những phản chiếu. Ánh sáng phản xạ. Không có lửa. Không có ánh sáng. Chỉ có những đóm phát sáng trên trần nhà.

D: Tôi tự hỏi đó là phản chiếu của gì?

M: Tinh thể. Thạch anh tím. Lớn, giống như những hốc tinh thể. Và tôi đi càng sâu, màu sắc càng đậm. Chúng được phản chiếu trên trần nhà. (Giọng của cô nghe có vẻ trẻ thơ.) Tôi đang nằm xuống nhìn lên. Tôi không đi. Tôi nằm xuống sàn hang động nhìn lên. Cát. Tôi đang nằm trên một cái gì đó giống cát, và nhìn lên trần nhà. Hmm. Phải có đèn ở đâu đó để phản chiếu ở đây. Nhưng tôi thích nó ngay đây. Nó giống như cực quang phương bắc của riêng tôi bên trong.

D: Bạn đang ở một mình?

M: Tôi nghĩ thế, cảm thấy như thể tôi đang một mình.

D: Bạn mặc quần áo loại gì? Cảm thấy như thế nào?

M: (Cô ấy chà tay vào ngực, cố gắng cảm nhận quần áo) Lông thú. (Cô ấy cười) Lông thú. Lông thú, vâng. (Cô vẫn cọ xát nó và mỉm cười)

D: Chúng có bao phủ toàn bộ cơ thể bạn không?

M: Không thể nhìn thấy. Tối quá. Nó chỉ bao phủ ở đây và xuống đây. (Cô đặt tay lên ngực và vùng đùi).

D: Ngực và eo của bạn?

M: Thân. Không phủ trên cánh tay tôi.

D: Bạn là nam hay nữ?

M: Tôi là đàn ông. Tôi cảm thấy khá to. (Cô ấy động đậy như thể tự hào về cơ thể mình. Cô ấy thích thú khi ở trong cơ thể này.)

D: Bạn trẻ hay già? (dừng) Cảm giác của bạn như thế nào?

M: Mười lăm mùa hè.

D: Ồ, vậy bạn vẫn còn trẻ.

M: Tôi có gia đình. Tôi có trách nhiệm.

Cô chắc chắn đã trở thành một nhân cách khác. Giọng nói và cách diễn đạt của cô rất đơn giản. Vì vậy tôi nghĩ cô ấy là một người nguyên thủy hoặc thổ dân.

D: Nếu bạn là nam giới, vậy bạn có râu không? (Cô ấy cảm giác khuôn mặt và cằm mình) Bạn cảm thấy thế nào ở đó?

M: Lông. Cái (tóc mặt) này thô hơn cái này (quần áo lông thú cơ thể).

D: Nhưng bạn có trách nhiệm. Bạn có một gia đình. (Vâng) Bạn có con không? (Có) Một người vợ?

M: (Cô ấy do dự, như thể từ này không quen thuộc.) Tôi có một người phụ nữ.

D: Bạn có sống trong hang động đó không?

Chắc chắn anh ấy có vẻ như một người hang động, nhưng tôi đã bất ngờ.

M: Không, tôi tìm thấy cái hang này. Tôi theo mấy con thú vào đây, đây là nơi tôi có thể đi và nhìn vào màu sắc. Tôi đã biết về nó từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi không nói với mọi người. Nó là của tôi. (cười tự mãn)

D: Bạn không muốn họ tìm thấy nó.

M: Không muốn, nếu phải vậy, tôi sẽ chia sẻ. Nhưng vì tôi không phải làm vậy, chúng tôi có chỗ ở khác. Tôi sẽ giữ nó cho riêng mình một chút. Ở đây yên bình. Công việc của tôi đã xong. Tôi có thể thư giãn ở đây.

D: Bạn làm công việc gì?

M: Hmmm. (nghĩ) Tôi gieo trồng các thứ. Tôi đào đất, tôi gieo hạt. Những gì tôi gieo phát triển, sau đó tôi trao đổi những thứ khác. Chúng tôi có thợ săn và người gieo trồng. Và tôi phù hợp làm người gieo trồng, vì tôi không thể đi săn.

D: Mọi người đều có chuyện họ có thể làm. Họ có chuyên môn của họ. (Vâng) Có nhiều người trong nhóm của bạn không? (Tạm dừng) Bởi vì tôi giả định cái nhóm đó không chỉ có bạn, người phụ nữ và con cái của bạn.

M: Có... tôi đang đếm. Mười lăm. Chúng tôi là một nhóm quy mô khá tốt.

D: Vâng. Các bạn có phải là cả gia đình? Tất cả các bạn đều có liên hệ?

M: (Suy nghĩ) Không, chúng tôi là một nhóm.

D: Bạn có sống gần cái hang này không?

M: Đó là... nửa ngày cách nơi tôi sống.

D: Nhóm không lo lắng nếu bạn đi quá lâu?

M: Họ nghĩ tôi đang đi tìm kiếm.

D: Người của bạn có đi tìm kiếm không?

M: Có những người nam làm.

D: Bạn tìm gì khi đi tìm kiếm?

M: Những con rồng. Tôi làm nhiệm vụ cho nhóm. Những người nam đi tìm kiếm được hướng dẫn... để săn bắn. Khi tôi đi hành trình tìm kiếm của mình, nó là để khám phá những gì là cần thiết cho nhóm.

Tương tự như các nền văn hóa nguyên thủy khác, như trong cuốn sách của tôi, Legend of Starcrash, nơi họ dựa vào bản năng để tìm động vật…

D: Bạn cũng nói rằng bạn trao đổi với người khác.

M: Chủ yếu để sống, tôi trao đổi trong nhóm của mình. Và sau đó mỗi năm một lần chúng tôi cũng đi để thu thập và trao đổi hàng hoá.

D: Có vẻ bạn đang hạnh phúc ở đó, phải không? (Không có câu trả lời) Bạn biết điều đó có nghĩa là gì không? (Không) Nó có nghĩa là bạn thích sống ở đó?

M: Vâng, tôi thích sống ở đó. Chúng tôi được chăm sóc cẩn thận. (Từ ngữ đã trở nên khó khăn.) Chúng tôi có chỗ ở, có nước, có thức ăn. Và có những gì chúng tôi cần. Đó hạnh phúc không?

D: Vâng, tôi nghĩ thế. Bạn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Nếu bạn không muốn cái gì khác, thì bạn hài lòng. Bạn hạnh phúc.

M: Vâng, hạnh phúc. Khi chúng tôi họp nhóm, chúng tôi làm thay đổi ở đó. Chúng tôi học những gì các nhóm khác đang làm, và nếu thích điều đó, chúng tôi mang nó trở về. Chúng tôi có thể trao đổi để có được các công cụ khác nhau, và những thứ cần để làm cho cuộc sống của mình thoải mái hơn.

D: Bạn chia sẻ kiến thức và thông tin. Điều đó rất tốt. Nơi bạn sinh sống lạnh hay nóng?

M: Nó ấm. Nó rất... (gặp khó khăn trong việc tìm từ) dễ chịu và ấm áp. Là cái gì? (Có khó khăn với thứ tự của các từ này.) Cái lạnh đến đôi khi chúng tôi cần thêm một lớp da hoặc chăn, nhưng không phải rất lâu.

D: Vậy đó là một nơi tốt để sống. Và bạn có mọi thứ bạn cần.

M: (Thật bất ngờ) Chúng tôi có một mặt trời tím. Humph!

D: Mặt trời tím?

Đây là một bước ngoặt bất ngờ. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy đây không phải là cuộc sống nguyên thủy đơn giản.

M: Chúng tôi có một mặt trời tím. Một mặt trời, mặt trời trên đó, đó là màu tím.

D: Màu tím. Đó là một màu khá kỳ lạ, tôi nghĩ vậy.

M: Tôi không biết. Đó là màu tím. (Tôi bật cười.)

D: Vâng, nơi tôi sống, nó là màu vàng hoặc cam.

M: Đó là một điều kỳ lạ. Của tôi màu tím.

D: Hmmm. Bầu trời có màu gì?

M: Đó là... màu tím. (Như thể cô đang nghiên cứu nó.) (Cười) Các sắc thái của màu tím.

D: Vậy bầu trời cũng màu tím? (Vâng) Mặt trời có chiếu sáng mọi lúc, cả ngày lẫn đêm không?

M: (dừng) Tôi không biết ngày hay đêm.

D: Có bao giờ bên ngoài tối xuống không?

M: Không phải bên ngoài, không. Ở đây tối (trong hang động), nhưng ở bên ngoài thì không.

D: Bạn biết tối là khi nào, lúc đó thật khó để nhìn thấy. (Vâng) Nhưng khi bạn ở ngoài, ý bạn là mặt trời luôn luôn chiếu sáng?

M: Trừ khi tôi nhắm mắt lại. Nhưng vâng, nó không giống như bên trong hang động. Nó vẫn giữ nguyên màu sắc bên ngoài.

D: Ồ. Bởi vì nơi tôi sinh sống, đôi khi trời rất tối, khi mặt trời lặn.

M: Bên ngoài? Mặt trời của bạn đi mất?

Cô bày tỏ sự ngạc nhiên thực sự.

D: Vâng. (Ồ!) Và nó sẽ trở lại.

M: Nó đi đâu?

D: Ồ, nó đi một lúc và ngủ, rồi nó trở lại.

Khi nói chuyện với một người có vẻ nguyên thủy, tôi phải sử dụng từ ngữ mà tôi nghĩ họ sẽ hiểu. Bạn không thể quá phức tạp.

D: Và chúng tôi không lo lắng về nó. Nhưng khi nó đi ngủ, cả thế giới đều tối tăm. Vậy, chỗ bạn không như thế?

M: Không. Nó rất có màu hoa oải hương... chúng tôi có nhiều sắc thái hoa oải hương hoặc tím. Và đôi khi chúng rất sáng, đôi khi chúng có màu tối hơn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy bàn tay mình. Hoặc tôi có thể nhìn thấy đường để đi. Tôi không cần bất kỳ ánh sáng nhân tạo hay ánh sáng nào khác để thấy nó.

D: Bạn không cần lửa hay bất cứ thứ gì? (Không cần) Bạn biết “lửa” là gì không?

M: À, tôi không cần nó, vì vậy tôi không nghĩ rằng tôi làm. Làm thế nào để bạn giải thích một cái gì đó rất cơ bản và đơn giản?

D: Bạn có nấu thức ăn không?

M: Nấu ăn? Không, chúng tôi nhổ thức ăn lên. Chúng tôi đào nó. Và chúng tôi có cách để chuẩn bị thức ăn. Chúng tôi có những tảng đá rất rất nóng. Và chúng tôi đưa thức ăn vào trong hộp đựng, rồi đặt nó lên đá cho đến khi xong.

D: Vâng, lửa sẽ rất rất nóng, giống như rực sáng. Và bạn có thể nhìn thấy nó. Vậy, bạn không có thứ đó.

M: Không có, chúng tôi có đá nóng, có nước nóng, và có hơi nước nóng.

D: Thứ này có ra từ núi không?

M: Nó nằm dưới đất. Nó luôn luôn nóng

D: Rất tốt.

M: Vậy à? Vâng, rất tốt.

D: Bạn có bao giờ giết bất kỳ thứ gì để ăn không?

M: Giết à? Giống như đánh vào đầu chúng, hoặc lái chúng vào những tảng đá nóng?

D: Vâng, loại động vật nào?

M: Vâng, bởi vì áo lông này được làm thành từ chúng.

D: Đó là cái bạn đang mặc. (Vâng) Vậy đôi khi bạn giết thú vật? (Vâng) Vậy bạn ăn thịt?

M: Vâng, vâng. Chúng tôi sử dụng mọi thứ ở đó. Không còn gì nhiều khi chúng tôi được thực hiện.

D: Vậy, có một số loại động vật mà bạn sẽ ăn?

M: Vâng, chúng có bốn chân.

D: Bạn có bao giờ sử dụng động vật cho chuyện gì khác không?

M: (bối rối) Hình như... không.

D: Vâng, một số người sử dụng động vật để chở đồ, và kéo đồ.

M: Không. Khi chúng tôi có thứ nặng nề cần đi đâu đó, chúng tôi chỉ nhìn vào nó. Như thế di chuyển nó.

D: (Thật là một bất ngờ.) Ồ! Nghe có vẻ dễ dàng.

M: Vâng. Và khi tôi nói chúng tôi lái động vật đến những tảng đá nóng? Chúng tôi thực sự chỉ... (khó khăn để suy nghĩ làm thế nào giải thích)... chỉ cần yêu cầu chúng làm điều đó, rồi chúng làm. (Thở dài)

D: Tất cả những người trong nhóm của bạn đều có khả năng này? Chỉ nhìn vào sự vật và làm cho những điều này xảy ra?

M: (bối rối) Tôi đoán vậy. Tất cả chúng tôi chính là làm. Vâng, nó phải vậy, bởi vì nếu em bé, hoặc trẻ con, muốn một thứ gì ở đó, thứ đó sẽ qua tới nơi đứa trẻ đang ở. Những thứ nhỏ.

D: Vậy, ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể làm điều này. (Vâng)

Tạo vật này nghe có vẻ kỳ lạ với những khả năng đó, tôi tự hỏi có phải nó cũng trông khác với con người không.

D: Tôi đang tự hỏi về cơ thể bạn. Bạn cũng có... được rồi, bạn không có bốn chân, phải không?

M: Không có, tôi có hai chân.

D: Và hai cánh tay?

M: (Cô ấy khoanh tay trước mặt cô ấy để kiểm tra chúng) Hai cánh tay. Vâng, hai tay.

D: Tôi nghĩ bạn không biết một số trong những từ này. Nhưng không sao. Tôi nghĩ chúng ta đang hiểu nhau. Bạn có bao nhiêu ngón tay trên một bàn tay?

M: (Cô ấy nắm lấy tay để kiểm tra nó.) Ba.

D: Ba ngón tay. Chúng là thế nào? Bạn có thể cho tôi xem không?

M: (Cô ấy giơ chúng lên cho tôi.) Ba. Giống như vậy.

Ngón út bỏ đi. Đây xảy ra trong một số ca hồi quy nơi mà người ta ở ngoài hành tinh hoặc nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ngón út hoặc là mất, hoặc chỉ là một mẫu cụt vô dụng.

D: Bạn có cái mà chúng tôi gọi là ngón cái không?

M: Như thế này? Vâng.

D: Có đủ để làm việc không?

M: (Cô ấy cười, có vẻ như là một câu hỏi ngớ ngẩn với anh ấy.) Có.

D: (Cười) Được thôi. Nhưng da màu gì?

M: Đen, rất tối.

D: Và bạn nói bạn có râu. Tóc trên đầu và râu của bạn màu gì?

M: Tối. Đen. Khác với da của tôi.

D: Bạn có mắt không? Còn mũi và miệng?

M: (tạm dừng) Tôi thấy! Và tôi nói chuyện! Và tôi ăn.

D: Và mũi là để ngửi, phải không?

M: (Tự tin) Tôi ngửi!

D: Vậy bạn có thể làm tất cả những việc đó. (Vâng) Những người khác trông có khác hay ăn mặc khác không?

M: Chúng tôi ăn mặc như chúng tôi chọn, nhưng tất cả chúng tôi xuất hiện giống nhau, vâng.

Tôi không nghĩ thêm, bởi vì làm điều đó là khó khăn trong một phiên như thế này, anh ấy có thể suy nghĩ “khác với cái gì?”. Bởi vì anh ấy có lẽ giống như những người khác trong văn hóa của mình. Còn tôi là một yếu tố ngoại lai.

D: Bạn sống ở đâu?

M: Tôi có một kiến trúc.

Khi anh mô tả “kiến trúc”, càng rõ ràng hơn rằng đây không phải một xã hội nguyên thủy, mặc dù người nam dường như sống đơn giản. Kiến trúc là hình vòm, mọi người đều có “phần” của riêng mình trong cấu trúc lớn hơn. “Đó là vòm bên trong vòm.” Có một cấu trúc trung tâm lớn hơn được sử dụng để gặp gỡ, ăn uống và thăm viếng. Khi tôi hỏi vật liệu cấu trúc được làm bằng gì, nó chỉ khiến anh ta bối rối hơn. Tôi hỏi về gỗ và anh ta không hiểu.

Tôi cố gắng mô tả cây và rõ ràng họ không có loại cây cối như vậy. Hoặc nếu có thì chúng không được sử dụng để xây dựng. “Cây trồng của chúng tôi là để ăn và trang trí. Chúng cung cấp thực phẩm cho động vật của chúng tôi cũng như sinh mệnh chúng tôi, người dân của chúng tôi.” Anh nói cấu trúc là một polymer (hợp chất cao phân tử). Bây giờ đến lượt tôi phải bối rối; đây là một từ mà tôi không quen thuộc.

Từ điển: polymer - bất kỳ hai hay nhiều hợp chất polymeric. Polymeric - gồm các nguyên tố hóa học tương tự nhau về tỷ trọng theo trọng lượng, khác với trọng lượng phân tử. Polymerization - quá trình polymerization - quá trình ghép nối hai hay nhiều các phân tử để tạo thành một phân tử phức tạp hơn có trọng lượng phân tử là một bội số của nguyên bản gốc và có các thuộc tính vật lý khác nhau.

Tôi không biết gì nhiều trước khi tôi tra tìm nó. Phức tạp đang nhẹ nhàng đặt đó. Tôi hỏi có phải người dân của anh xây dựng cấu trúc không.

“Ồ không. Bạn nhìn vào hình ảnh, và bạn nhìn vào nơi bạn muốn nó tọa lạc. Và nó trở thành thực.”

Anh ấy đầy những bất ngờ. Anh nói những bức ảnh này nằm trong thư viện của họ. “Có những thư viện nhỏ trong cấu trúc này, và có một thư viện lớn ở nơi tụ hợp rộng lớn. Tôi thấy chúng. Chúng là... sự phóng chiếu (từ ngữ không chắc chắn). Nơi bạn đi đến phòng, và nghĩ những gì bạn muốn xem, sau đó các sự phóng chiếu đến, và bạn chọn một cái mà bạn muốn. Và bạn chọn nơi bạn muốn, rồi nó sẽ trở thành ở nơi đó.”

D: (Đây là một ý tưởng khác biệt và độc đáo.) Vậy, những hình ảnh luôn ở trên tường sau đó.

M: Chúng giống như… một cái hộp. Một cái hộp. Và chúng đi... nhanh. Hoặc nhanh như bạn muốn chúng đi. (cười) (Tay chuyển động.) Và rồi khi bạn tìm thấy khu vực bạn muốn nhìn vào, nó sẽ chậm xuống. Và sau đó bạn nhìn vào mỗi một cái, cho đến khi bạn tìm thấy một cái cuốn hút bạn.

D: Rồi sau đó bạn chỉ tạo ra nó với tâm trí của bạn. (Vâng) Thật kỳ diệu.

M: Rồi sau đó bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn với bên trong.

D: Vậy, người dân của bạn đã quyết định làm một kiến trúc hình vòm. (Vâng) Và thậm chí bạn có thể tạo ra chất liệu để làm ra nó. (Vâng) Bạn không cần phải có vật liệu mà phải xây dựng bằng tay, để làm cho nó xảy ra.

M: Không cần, bạn chỉ... làm điều đó. Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều, nhiều mặt trăng.

D: Có ai đó chỉ cho bạn cách để làm điều này không?

M: Tôi không nghĩ thế. Nó giống như bạn thực hành nó. Làm gì đó khi bạn còn nhỏ, và khi bạn lớn lên, bạn bắt đầu làm những việc khác nhau. Và khá sớm bạn có thể nghĩ của riêng bạn. Khi bạn cần một nơi trú ẩn, bạn có thể làm của riêng bạn. Một số chọn làm theo nhóm nhỏ. Những người khác làm điều đó trong các nhóm lớn. Một số làm điều đó trong sự đội lập, hoặc nơi mà họ đang ở xa hơn phần còn lại của nhóm.

D: Nhưng tất cả mọi người trong nhóm của bạn biết làm thế nào để làm những điều này.

M: Vâng. Khi con của tôi lớn hơn, chúng sẽ làm tương tự.

D: Nơi bạn ở, có bất kỳ thành phố nào xung quanh không?

M: Chúng tôi đi đến nơi tụ tập lớn. Và đó là lớn hơn nhiều. Có thể có hàng trăm người ở đó.

D: Bạn có biết thành phố là gì không? (Ngừng lâu, rồi: Không.) Đó là nơi có rất nhiều, nhiều cấu trúc san sát nhau. Và có rất nhiều người sống trong cùng một chỗ.

M: Đó sẽ rất khó chịu. Vì vậy, chúng tôi thiên về ở trong các nhóm nhỏ hơn vì sự thoải mái của chúng tôi, và không gây tạo áp lực lên đất của chúng tôi.

D: Vâng, điều đó có ý nghĩa, thực sự. Vâng, làm thế nào bạn đi đến những nơi khác nhau?

M: Khi chúng tôi đi tụ họp, nhóm của chúng tôi tụ họp lại, và chúng tôi nghĩ mình muốn đi đâu và rồi ở đó.

D: Cả nhóm đi cùng một lúc?

M: Chúng tôi đi... tất cả đều giống nhau... Vâng.

D: Tôi nghĩ có lẽ bạn phải đi bộ.

M: Khi tôi đi đến hang động của mình, hoặc khi tôi đi khám phá, thì tôi di chuyển bằng chân mình. Nhưng khi chúng tôi đi tụ tập, chúng tôi đi “pốc một cái rồi mất”. (Tay chuyển động cho biết tốc độ).

D: Rất nhanh.

M: Vâng. Và chúng tôi nhớ rất nhiều điều. Chúng tôi chỉ “pốc một cái biến mất”. (Tôi cười) Vì vậy, khi tôi ở nhà và muốn khám phá các thứ, tôi đi bộ xung quanh và nhìn, để xem những gì tôi có thể thấy.

Phiên làm việc này chắc chắn khiến tôi ngạc nhiên và có nhiều xoắn não. Cái dường như là một cuộc sống đơn giản của một người hang động nguyên thủy biến thành một xã hội phức tạp hơn nhiều. Tôi quyết định đưa anh ấy tiến đến một ngày quan trọng.

D: Bạn đang làm gì? Bạn thấy cái gì?

M: Có rất nhiều tiếng ồn. Rất nhiều tiếng ồn hỗn loạn. Người ta ầm ầm. Đất đang rung chuyển ầm ĩ. Đất... Oooh.

D: Đất đang rung chuyển, ý bạn là gì?

M: Nó đang run lên. Mọi người đang hét lên. Động vật gào rú. Rất ồn ào. (Cô rùng mình) Rất hỗn loạn. Và rất khó thở.

Cô đã trưng ra các dấu hiệu vật lý rằng nó đã ảnh hưởng đến cô. Cô ấy bắt đầu ho. Tôi đã đưa ra gợi ý trấn tĩnh. Cô hít một hơi thật nhiều khi các triệu chứng cơ thể bị phân tâm mà giảm xuống.

D: Nguyên nhân là gì?

M: Núi đang bùng nổ. Nó chính là bùng nổ. Có lẽ chúng tôi đã không xoa dịu các vị thần.

D: Bạn tin vào các vị thần?

M: Chúng tôi có nhiều vị thần. Các thầy tế và nữ tu nói với chúng tôi rằng chúng tôi có nhiều vị thần. Chúng tôi có một vị thần cho ngôi nhà, một vị thần sinh sản cho trẻ em, cho sự bảo vệ, cho vườn, cho... chúng tôi có nhiều vị thần.

D: Và bạn nói bạn phải xoa dịu họ?

M: Vâng. Nếu không họ sẽ tức giận vì bị bỏ lơ. Đôi khi họ thích (Cô ấy hạ giọng xuống thì thầm, như thể nói một cách bí mật, hoặc cố không để các vị thần nghe thấy mình.) Suỵt! Họ giống như những đứa con nít khi không được chiều theo.

D: Tôi hiểu ý của bạn. Bạn làm gì để xoa dịu những vị thần này?

M: Chúng tôi trả tiền cho các thầy tế. Chúng tôi cho mật ong. Chúng tôi làm những bàn thờ nhỏ. Chúng tôi chỉ cần tôn trọng họ, và cho họ biết rằng chúng tôi biết họ đang có mặt ở đó.

D: Tôi nghĩ bạn không cần tiền.

M: Đó là những thứ bạc nhỏ. Những đồng tiền nho nhỏ làm cho họ hạnh phúc, có thứ gì đó lấp lóe.

D: Nhưng bạn nghĩ bạn có lẽ đã không làm đúng không?

M: Các thầy tế đang nói chúng tôi đã không làm. Chúng tôi đã không hy sinh đủ, đức tin chúng tôi không đủ mạnh. Vì vậy, thần núi đã cho chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải tin, cần phải chính trực.

D: Bạn nghĩ rằng thần núi đã trở nên giận dữ.

M: Đó là những gì tôi nói.

D: Và điều này làm cho ngọn núi bùng nổ, mặt đất rung chuyển.

M: Vâng. Và nóng... nóng... nóng (đã gặp khó khăn trong việc tìm từ) dung nham nóng chảy tới, tro tàn trong không khí.

D: Đó là lý do khó thở?

M: Vâng. Và bạn không thể nhìn thấy. Nó rất khó khăn, nó rất đáng sợ. Và nó rất tàn phá. Mọi người đang chết dần.

D: Bạn không thể sử dụng khả năng của bạn để di chuyển thoát khỏi?

M: Vâng, bạn có thể chạy, nhưng bạn có thể đi đâu? (cười thần kinh)

D: Ý tôi là khả năng khác của bạn, bạn chỉ cần di chuyển từ nơi này sang nơi kia. Bạn không thể làm điều đó để rời đi?

M: Tôi không thể làm thế!

D: Bạn phải làm điều đó trong một nhóm?

M: Tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi không thể làm điều đó.

D: Tôi nghĩ đó là cách bạn đã đi từ nơi này đến nơi khác.

M: Không phải! Tôi phải đi, chạy hoặc ngồi cưỡi.

D: Vậy, bạn không thể thoát đi. Mọi người chỉ phải chạy.

M: Vâng. Và khi bạn không thể thở được, khi bạn sợ hãi, mọi người sẽ ngã xuống, sau đó tro sẽ bao phủ lên bạn rất nhanh. Rồi sau đó bạn không thể thở thêm nữa. Và… và....

D: Bạn có thể nói về nó. Nó sẽ không làm phiền bạn gì cả. Tôi không muốn bạn cảm thấy không thoải mái. Còn gia đình của bạn? Họ có ở đó không?

M: Không. Cha và mẹ tôi ở gần đỉnh. Họ ở trên đỉnh núi. Họ sống gần phía trên cùng, còn tôi đang ở trong thung lũng. Và những người ở trên cùng là những người bị giết trước tiên. Nhưng bây giờ nó đã di chuyển xuống thung lũng. Và tro đang thổi, dung nham đang chảy. Đất đang rung chuyển, các ngôi nhà đang rơi rụng.

D: Vợ và con của bạn có ở đó không?

M: Tôi không có vợ và con! Tôi không có gia đình trong lúc này, chỗ tôi đang ở.

D: Vậy đây là một nơi khác? Ôi, tôi xin lỗi. Tôi đang bối rối.

M: Đây là nơi duy nhất tôi sống.

Tôi đã không nhận thấy các dấu hiệu trước đó, chỉ phát giác khi nghe băng lúc sao chép. Tôi đáng lẽ nên phát giác khi cô ấy không biết tôi đang nói về cái gì, với khả năng tự di chuyển. Bây giờ nó đã rõ ràng. Khi tôi yêu cầu cô ấy chuyển sang một ngày quan trọng, cô ấy đã “nhảy vọt” — vào một cuộc đời khác. Còn tôi thì vẫn tiếp tục nói chuyện với cô ấy như thể cô ấy là người đàn ông trên hành tinh mặt trời tím. Bây giờ tôi hiểu cô ấy đã nhảy vào một kiếp sống khác. Tôi sẽ phải điều chỉnh câu hỏi của mình.

D: Nơi duy nhất bạn sống. Được rồi. Nhưng đó nghe có vẻ rất đáng sợ.

M: Bầu trời đang sụp, đất đang dâng lên để gặp nó. Chúng tôi sẽ không còn nữa.

D: Bạn làm nghề gì?

M: Tôi làm đồ trang sức vàng. Lá vàng và... dây chuyền. Mũ miện và vương miện. Và vòng tay. Tôi làm đồ trang sức.

Chúng tôi đã đi vào kiếp sống khác này, vào ngày cô qua đời. Nhưng tôi muốn tiếp tục và kết thúc cuộc đời của người đàn ông khác thường trên hành tinh mặt trời tím hơn là tìm hiểu về một kiếp sống khác. Ngoài ra, tôi biết chúng tôi có thể làm cho tất cả thông suốt khi tôi nói chuyện với tiềm thức. Vì vậy, tôi để cô rời cảnh hủy diệt đó và tìm đến người đàn ông với lông thú sống trong cấu trúc mái vòm trên hành tinh mặt trời tím. Cô ấy ngay lập tức trở lại cuộc sống đó, và tôi có thể đưa cô ấy đến ngày cuối cùng của cuộc đời đó.

D: Điều gì đang xảy ra? Bạn thấy gì vào ngày cuối cùng?

M: Gia đình tôi đến để tạm biệt tôi. Đã đến lúc tôi lên đường.

D: Có vấn đề gì với cơ thể?

M: Nó đã trở nên hết sử dụng. Đã đến lúc phải lên đường. Và dành chỗ cho những người khác đến và sống ở đây.

D: Đôi khi cơ thể dừng lại vì có điều gì đó không ổn với nó.

M: Không, nó không hoạt động nữa. Tôi tin đã đến lúc để đi. Tôi rất thoải mái.

D: Bạn quyết định đi khi bạn muốn?

M: Chúng tôi có những lựa chọn trong… xã hội của mình. Chúng tôi có thể ở lại cho đến khi bị đuổi ra bởi bệnh tật hay tai nạn, hoặc chúng tôi có thể chọn thời gian đi của mình. Và bây giờ tôi quyết định, đã đến lúc tôi phải đi. Tôi đã hoàn thành mục đích của mình.

D: Vậy gia đình ở bên bạn. Tôi cho rằng họ bây giờ đã lớn, phải không?

M: Vợ tôi mất rồi. Thuật ngữ của bạn là “vợ”, đúng không? Và cô ấy đã mất. Con trai và con gái tôi ở đây. Và cháu của chúng. Chúng tôi có những đứa cháu rất rất tuyệt vời.

D: Vậy họ đang ở đó để nói lời tạm biệt với bạn.

M: Nói lời tạm biệt. Nó không phải là một điều gì lớn. Đó chỉ là sự tôn trọng mà họ ở đây để cho tôi thấy.

D: Bạn ở trong kiến trúc vòm của bạn?

M: Chúng tôi không ở nơi mà bạn đã đến thăm với tôi trước đây. Chúng tôi có một cái khác. Chúng tôi đã chọn sống ở nông thôn.

D: Tôi nghĩ bạn ở trong cái hang mà bạn rất thích.

M: Không, bởi vì tôi không muốn chia sẻ nó với bất cứ ai. Tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai về hang động đó. Không cần thiết.

D: Đó là bí mật của bạn.

M: Đó là hang động của tôi, đúng vậy.

D: Hãy di chuyển đến nơi bất cứ cái gì đã xảy ra, bạn đang ở phía bên kia của nó. Và bạn có thể nhìn lại toàn bộ cuộc đời từ vị trí đó, nhìn nó từ một quan điểm hoàn toàn khác. Họ đã làm gì với cơ thể của bạn sau khi bạn rời nó? Phong tục ở đây là gì?

M: Nó... (cười) nó tan biến. Nó phân rã, vâng. Nhưng chúng tôi không dần trở thành hoàn toàn hư vô, bạn biết đấy. Nó phân rã và được hấp thụ vào hệ thống đất của chúng tôi, vùng đất của chúng tôi. Phần của chúng tôi trở thành một phần của không khí và đất. Đó là một sự ra đi dễ dàng, bạn biết đấy. Khi bạn đã sẵn sàng, và bạn biết bạn đã hoàn thành những gì bạn đã đến vì nó, đó là một lễ mừng vui vẻ của sự ra đi. Có một số người ở đó có thể buồn, nhưng không, nó chỉ là một điều tạm thời. Bây giờ có một lễ mừng. Và tôi thoát khỏi cơ thể.

D: Họ ăn mừng vì họ biết bạn đang đi đến một thế giới khác.

M: Vâng. Và nó rất sống động. (Cười) Ồ, họ đang có một thời gian rất tốt đẹp ở đó. Và (giọng nói thì thầm) họ đang hứng thú nói chuyện với tôi. Họ có những ký ức đẹp.

D: Bạn nghĩ mình đã học được gì từ cuộc sống đó?

M: (Từ từ) Tôi đã học được rằng tôi có khả năng ảnh hưởng đến người khác. Và cần phải cẩn thận để không phóng chiếu nhận thức của tôi như là nhận thức duy nhất đối với các dân tộc khác, những sinh mệnh khác, những phần khác của gia đình. Để cho phép không gian cho mỗi cá nhân tự khám phá.

D: Đó là một bài học rất hay, phải không?

M: Vâng. Nó đã được cố gắng ở những thời điểm. (Cười)

D: Và đó là một cuộc sống tốt đẹp.

M: Ồ, đó là một cuộc sống rất tốt. Tôi không có khát vọng, cũng không có hối tiếc.

D: Và bạn có thể làm những điều tuyệt vời với tâm trí của mình.

M: Bạn có vẻ kinh ngạc hoặc ngạc nhiên về điều đó.

D: Vâng, ở một số nơi họ không sử dụng tâm trí của mình.

M: Tôi hiểu! Tôi không thấy, nhưng... (Cười)

D: Ý tôi là có rất nhiều nơi mà họ không biết làm thế nào để sử dụng những khả năng này.

M: Tôi tưởng tượng không chừng chủng tộc của chúng tôi luôn có những khả năng này. Nhìn lại trong cuộc đời mà chúng tôi đã làm được xem.

D: Tất cả các bạn đều làm được, vì vậy đó là một chuyện rất tự nhiên. (Vâng) Đó là lý do tại sao tôi ngạc nhiên, bởi vì chỗ tôi ở, đó không phải là tự nhiên.

M: Nhưng bạn có một mặt trời màu vàng.

D: (Cười) Vâng, chúng tôi có một mặt trời màu vàng. (Cười) Phải có những thứ khác nhau ở những nơi khác nhau. (Cô ấy cười) Và chúng tôi có thứ bạn không có. Chúng tôi có một mặt trăng. (Ồ?) Một mặt trăng màu trắng, và nó hiện lên trong bóng tối. (Ồ.) Giống như tôi đã nói với bạn, mặt trời đi và ngủ, mặt trăng xuất hiện. (Ồ.) Vì vậy, tất cả chúng ta đều có những thứ khác nhau.

M: Bạn có thể di chuyển mọi thứ bằng tâm trí của bạn?

D: Không, chúng tôi chưa học cách làm điều đó.

M: (thở dài) Nó làm cho cuộc sống khá dễ dàng, bạn biết đấy.

D: Vâng. Và tôi tôn trọng rằng bạn biết làm thế nào để làm điều đó. Đó có thể là điều bạn có thể dạy chúng tôi. Một cái gì đó mà chúng tôi có thể thực sự sử dụng.

M: Có thể. Tôi không biết làm thế nào dạy nó, bởi vì nó chỉ ở đó. Và tôi thậm chí không thể mô tả nó. Chỉ cần làm nó.

Sau đó tôi chuyển cô ấy trở lại thời đại của chúng ta và hợp nhập nhân cách Molly vào cơ thể cô ấy, như vậy tôi có thể liên hệ với tiềm thức để tìm ra một số câu trả lời. Có một hơi thở sâu sắc khi sự thay đổi xảy ra.

D: Tại sao bạn chọn cuộc sống bất thường này để xem? Tôi nghĩ đó là điều bất thường. (Cười) Tại sao bạn chọn cuộc sống của người bản địa trên hành tinh mặt trời tím để cô ấy thấy?

M: Cô ấy muốn biết về cuộc sống của các hành tinh khác, không phải là sinh mệnh của Trái Đất.

D: Nghe có vẻ như là một hành tinh khác. (Vâng) Ở đó họ không có ban đêm?

M: Vâng. Như bạn có thể nghĩ về thời gian? (Vâng) Họ không có khái niệm về thời gian. Họ không có ngày và đêm. Khi họ mệt mỏi, họ nghỉ ngơi. Khi họ không mệt mỏi, họ không nghỉ ngơi. Nhưng không có bóng tối, phải. Nó khá bất biến. Và không cần bóng tối ở ban đêm.

D: Bởi vì tôi đang nghĩ đến một thế giới xoay quanh mặt trời.

M: Thiên hà của họ còn xa hơn nữa. Nó không phải là một phần của thiên hà này với mặt trời. Tôi tin rằng đó là của... (Tạm dừng, dường như cô ấy suy nghĩ làm thế nào để nói nó) siêu mặt trời. Không, đó không phải là từ đúng.

D: Nhưng nó không phải là một phần của hệ mặt trời chúng ta.

M: Đúng.

D: Nhưng nó là một phần của thiên hà?

M: Đúng.

D: Và có một mặt trời khác ở đó.

M: Không, không phải là mặt trời như con người biết. Đó là một phần của một siêu... Tôi đoán siêu mặt trời sẽ là... đó là từ ngữ của Molly: siêu mặt trời. Siêu mặt trời là cái được biết đến như sinh mệnh tối cao. Nó cung cấp ánh sáng cho bóng tối. Và hành tinh đó không có bóng tối.

D: Nghe có vẻ cũng giống cái mà tôi nghe người ta gọi là “mặt trời trung tâm”.

M: Đúng rồi. Mặt trời trung tâm. Đó phù hợp với mô tả, vâng.

D: Nhưng họ dường như là những sinh mệnh vật lý. (Vâng) Và họ đã có thể sử dụng tâm trí của mình ở một mức độ đáng chú ý.

M: Vâng, đúng rồi. Họ chỉ hiển hiện hóa.

D: Họ là vật lý vì họ ăn ngủ và chết.

M: Vâng. Họ có tuổi thọ ngắn hơn. Họ đã chọn một tuổi thọ ngắn hơn để giữ cho hành tinh của họ có ít người.

D: Nhưng còn nữa, đó là khác nhau vì mặt trời luôn luôn ở trên trời. Và đó là một màu tím.

M: Đúng.

D: Nhưng bạn đã cho Molly thấy nó để cô ấy biết mình đã sống trên hành tinh khác?

M: Đúng.

D: Làm thế nào việc này kết nối với cuộc đời hiện tại của cô ấy?

M: Cô ấy vẫn có khả năng hiển hiện hóa bất cứ thứ gì ở bất cứ số lượng nào cô ấy cần. Cô ấy có nhiều khả năng tự nhiên mà cô ấy sợ phải thừa nhận, bởi vì cô ấy sẽ khác biệt.

D: Vậy, bạn đang cố gắng cho cô ấy thấy mình đã làm điều này trước đây, và cô ấy có thể làm lại? (Vâng) Nhưng làm thế nào cô ấy có thể hiểu được điều này? Làm thế nào cô ấy có thể mang nó về?

M: Chọn lựa nhớ.

D: Bởi vì tôi biết một khi bạn đã học được điều gì đó, bạn không bao giờ quên nó. Nó luôn luôn ở đó. Và nếu được khuyến khích, nó có thể được đưa ra. Cô ấy có thể sử dụng nó bây giờ, đúng không?

M: Vâng. Nếu cô ấy bước qua cái được gọi là nỗi sợ hãi của con người.

D: Bạn biết con người thì như thế nào.

M: Vâng. (Cười) Ồ, đó là một thách thức. (cười to) Tại sao mọi người lại đến đây? (Cười) Họ có thách thức này. Kinh thế nào! (Cô ấy vẫn cười)

D: Học bài học. (Vâng) Họ quên tất cả những điều họ từng biết. (Vâng) Vì vậy, cô ấy có thể mang lại những khả năng này, để hiển hiện hóa bất cứ điều gì cô ấy muốn, nếu cô ấy nhớ.

M: Đúng.

D: Tôi nghĩ cô ấy muốn mang về những khả năng này. Bạn có thể giải thích tốt hơn một chút những gì cô ấy có thể làm không?

M: Sự vật trong một số ý nghĩa rất dễ dàng cho cô ấy. Trong đời này, cô ấy thuyết phục mình phải làm việc chăm chỉ cho mọi thứ. (Cười) Và cô ấy không làm. Vì vậy, nếu cô ấy chỉ mất thêm vài phút trong thiền, thì những kí ức có thể tràn ngập như lũ. Tôi có thể cho bạn biết, đó là điều cô ấy đã chấp nhận trong cuộc đời này, nói rằng cô ấy không thể làm được.

D: Trong suốt phiên làm việc, khi tôi đưa cô ấy đến một ngày quan trọng, cô ấy đã nhảy vào cuộc đời dường như là một kiếp sống khác. Nơi núi lửa phun trào và mặt đất rung chuyển. Tại sao bạn cho cô ấy nhảy vào cuộc sống đó? Chúng tôi không đi xa hơn với nó. Đó là ngày chết. Tại sao bạn chỉ nó cho cô ấy thấy?

M: Nhắc cô ấy — vì thiếu một thuật ngữ khác — sự điên rồ của việc chuyển giao sức mạnh của mình cho những ảnh hưởng bên ngoài thay vì đi vào bên trong, và biết được thần trong cô ấy.

D: Làm thế nào mà nó liên quan đến núi lửa và đất thay đổi?

M: Hệ thống niềm tin là: nguyên nhân gây ra thảm họa là vì không xoa dịu các vị thần.

D: Ồ, vâng, đúng rồi. Họ đã không xoa dịu các vị thần và đó là nguyên nhân gây ra thảm họa.

M: Vâng. Đó là hệ thống niềm tin, và vẫn còn một vài thứ đó, điều đó rất phổ biến trong khu vực mà cô ấy sống. Và nó làm cô ấy sợ hãi.

D: Vâng, nó đi cùng với tôn giáo của thời đại này.

Vì vậy, cô ấy đã được cho thấy một mảnh của kiếp sống đó để nhắc nhở rằng cô ấy không nên bị cuốn vào những niềm tin tôn giáo truyền thống của nền văn hóa cô ấy sống. Mà suy nghĩ cho mình và tìm thấy Thượng Đế thật trong mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Molly, cô ấy nói mình có ký ức kỳ lạ về những điều đã xảy ra trong thời thơ ấu. Cô nhớ đã bị đưa vào một nơi tối tăm và bỏ lại đó, bởi vì không ai muốn liên hệ với cô. Cô nghĩ có lẽ đó là tủ quần áo, và có vẻ cô đã ở đó vài ngày tại một thời điểm. Tất nhiên, vào thời kỳ đó cô ấy sẽ có mùi và dơ bẩn, nhưng cô ấy có cảm giác rằng không ai muốn có bất cứ liên hệ gì với cô ấy. Khi hỏi mẹ về những ký ức thơ ấu này, bà đã phủ nhận bất cứ điều gì giống vậy từng xảy ra với cô ấy, và nói cô có thể dựng lên nó hoặc tưởng tượng. Nhưng cô ấy nói, tại sao cô ấy lại tưởng tượng ra một ký ức khủng khiếp như vậy? Một trong những điều cô ấy muốn tìm kiếm trong phiên này, đó là đây rốt cuộc là ký ức thực sự hay chỉ là một ảo tưởng tưởng tượng.

Tiềm thức đã cung cấp câu trả lời trước khi tôi có thể đặt câu hỏi. Và câu trả lời thật kỳ lạ, chúng tôi không bao giờ có thể hình dung ra nó.

Gia đình cô sống ở đồng quê cách xa mọi người khi cô được sinh sớm. Mẹ cô làm điều duy nhất mà bà quen thuộc — đặt em bé vào một cái hộp giày và để trên cửa lò nướng mở để sưởi ấm.

M: Vâng, bạn biết... không, bạn sẽ không biết, nhưng để tôi nói với bạn. Cô ấy đã chọn đi vào cuộc đời này với rất nhiều phương thức thiên phú giúp cho người khác. Và cô ấy vào trong đứa trẻ bé xíu này. Cô ấy chỉ có 4 cân Anh khi được sinh ra. Cô ấy sẽ làm những điều đó. Đứa bé nhỏ xíu trong hộp giày đặt trên cửa lò này. (Cười) Cô ấy sẽ làm ra vài chuyện, và nó khiến cho con người sợ hãi. Và có một lần bà mẹ nhốt cô ấy trong lò để làm cô ấy dừng lại. Bởi vì cô ấy sẽ đùa nghịch các thứ trong nhà bếp. (Cười) Mẹ rất sợ cô.

D: Vậy, cô ấy đã từng làm các thứ chuyển động.

M: Vâng. Cô ấy thích chơi đồ bạc, vì nó lấp lóe. Nó hào nhoáng. (Cười) Và nó sẽ tạo ra tiếng động vui tai. Nhưng nó làm bà mẹ sợ. Vì vậy, mẹ nhốt cô ấy lại!

D: Vậy bà ấy đưa cô ấy vào lò.

M: Đôi khi bà ấy đóng cửa lò.

D: Cô ấy có ký ức lạ lùng về việc ở trong tủ quần áo hay cái gì đó. Bạn có thể nói với cô ấy về điều này không? (Tạm dừng) Bạn nghĩ sao? Có phải cô ấy biết không?

M: (Bây giờ nghiêm túc.) Sẽ tốt hơn nếu cho cô ấy biết rằng đó là sự thật, không phải là tưởng tượng. Và đó thực sự quan trọng để cô ấy biết. Khi cô được vài năm tuổi, họ nhốt cô ấy trong tủ quần áo và cố quên cô ấy đi, bởi vì cô ấy làm họ rất sợ hãi. Nhưng cô ấy tự đổ lỗi cho mình, bởi vì cô ấy luôn nói rằng đó là lỗi của mình, cô đã ở đó. Nếu cô ấy hành xử phải lẽ thì sẽ không bị mắc kẹt ở đó.

D: Cô ấy đã làm gì?

M: Cô ấy thích làm cho những món đồ bạc hào nhoáng trôi nổi xung quanh. Cô ấy thích làm sáng lên khi trời tối. Cô ấy thích làm ra những tiếng hát ồn ào khi không được nói chuyện. Cô ấy làm mọi người sợ. Vì vậy, họ nghĩ cô ấy thật quỷ dị, và cô ấy tự trách mình. Nhưng đó không phải là lỗi của cô. Cô ấy đã sử dụng những gì mình nhớ được, và những gì cô biết cách sử dụng. Nhưng cô ấy chỉ là “quá thời hạn” rồi.

D: Vâng, cô ấy nghĩ đó là tự nhiên.

M: Và khi lớn lên, cô ấy sẽ làm những việc... bất thường. Một lần nữa cô ấy bị từ chối, bị xua đuổi hoặc bị trừng phạt, cho đến khi cô ấy ngừng làm những điều đó.

D: Đó thực sự là cách duy nhất để tồn tại.

M: Vâng. Cô ấy mô tả nó như là tắt vòi nước.

D: Vậy, khi cô ấy đã quá lớn để có thể đưa vào lò nướng, tôi đoán họ đặt cô ấy trong tủ quần áo. Đó có phải là ý bạn không? (Vâng) Thật tàn nhẫn, nhưng tôi đoán họ rất sợ cô ấy.

M: Khi họ để cô ấy trong bóng tối, thì chỉ để cô ấy ở đó và quên cô ấy đi là dễ dàng hơn. Sau đó, họ sẽ không phải đối mặt với những thứ trôi nổi xung quanh trong bếp hoặc trong nhà, hoặc việc ca hát của cô.

D: Vậy rốt cuộc để sinh tồn, cô ấy đã tắt vòi nước và không làm nữa. Và sau đó họ để cô sống với họ trong nhà?

M: Vâng. Miễn là cô ấy không xấu, cô ấy có thể trở thành một phần của gia đình.

D: Vâng, nếu tất cả những thứ đó đã bị trấn áp, bạn có nghĩ rằng cô ấy sợ phải mang về những năng lực này bây giờ không?

M: Tôi nghĩ vậy, bởi vì ai đó có thể dán lưng cô ấy vào trong tủ quần áo, khoá cửa và không bao giờ để cô ấy ra ngoài.

D: Vâng, bạn biết, họ sẽ không thực sự làm điều đó khi cô ấy đã trưởng thành. (Vâng) Nhưng tôi có thể thấy tại sao cô ấy sợ.

M: Tôi nghĩ cô ấy có thể làm những thứ nhất định mà được chấp nhận trong xã hội này, và để cho một chút trở lại với cô ấy tại một thời điểm. Bởi vì nếu cô ấy đi ra ngoài giữa một cánh đồng và tạo ra một ngôi nhà, bạn biết chính phủ có thể tìm đến cô ấy. (Cười)

D: Nếu cô ấy làm mọi thứ trôi nổi xung quanh phòng, tôi nghĩ chồng cô có thể sẽ có một chút sợ hãi. (Cười) Vì vậy, cô ấy không nên làm những điều đó.

M: Vâng. Nhưng cô ấy có thể vặn vòi nước, giống như nhỏ giọt từng chút một. Cô ấy rất có khả năng giúp đỡ mọi người. Cô ấy có khả năng nâng họ lên khỏi bóng tối. Điều đó làm mọi người sợ hãi, và không phải tất cả họ đều sẵn sàng để biết họ thật sự, thật sự là ai. Nhưng cô ấy sợ khi mình xoay vòi nước, nó sẽ tuôn trào. Và áp đảo mọi người, rồi họ sẽ hét lên chạy ra khỏi phòng. Cô ấy có một sự sợ hãi rất lớn của từ chối. Cô ấy có thể sử dụng một hình thức thiền để mang lại kiến thức ở quy mô nhỏ hơn, và giảm bớt sự sợ hãi đó. Đây là một hình ảnh sẽ làm việc cho cô ấy. Trên bồn rửa chén có cái ống siphon chặn mùi. Giống như vầy? (Tay chuyển động) Dưới bồn rửa, bây giờ, có một đường ống thoát nước và một chỗ uốn cong chặn mùi gọi là ống siphon. Và rất nhiều cặn bị mắc kẹt trong cái chỗ siphon đó, nếu cô ấy vào chỗ đó, cô ấy có thể để cho một chút tràn lên trên ống cong một lần. Hãy để nó tràn ra.

D: Hãy để nó trào trở lên bồn rửa. (Vâng) Đây có thể là một hình ảnh tinh thần mà cô ấy có thể sử dụng.

M: Vâng. Và khi cô mở chỗ siphon đó, hoặc làm sạch từng chút một, điều đó tạo ra không gian để cho thông tin trở lại, cái cô đã quên, hoặc đã bị mắc kẹt ở chỗ đó.

D: Như vậy, cô ấy không nên cố gắng lấy lại tất cả. Nó sẽ áp đảo cô ấy.

M: Và áp đảo rất nhiều người khác.

Những loại khả năng này đang được phép trở lại thời đại của chúng ta, bởi vì những thứ này sẽ được coi là bình thường trong tương lai không xa. Nhưng nó sẽ phải được thực hiện nhẹ nhàng để không gây sốc cho bản thân và những người xung quanh cô ấy. Điều cốt yếu là Molly biết những kí ức lạ lùng về các sự kiện thời thơ ấu không phải là tưởng tượng của cô, mà chỉ là hành động của những người sợ hãi và không hiểu được. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người khác đã gặp tình trạng tương tự, nơi mà họ đã phải đóng những khả năng và những ký ức đi. Rất khó để hiểu và chấp nhận những hành động bất thường của trẻ em.

MỤC VI
NHỮNG CỔNG THỜI GIAN

Chương 19
NGƯỜI GIÁM HỘ CỔNG

Chín mươi phần trăm các buổi trị liệu tôi làm liên quan đến việc khách hàng trở lại với một tiền kiếp chứa câu trả lời cho các vấn đề hiện tại. Nhưng càng ngày càng có nhiều khách hàng nhìn thấy mình trong hoàn cảnh lạ lùng không giống Trái Đất. Họ hiện cũng tìm thấy mình trong vị trí song song thường xuyên hơn. Đấy là nơi họ đang sống một trải nghiệm khác mà tồn tại cùng thời điểm với cuộc sống hiện tại. Nhiều người hoài nghi sẽ nói đây chỉ là tưởng tượng, nhưng chúng không giống với bất kỳ tưởng tượng nào tôi từng nghe nói đến. Phần lớn thời gian, tiền kiếp mà người ta hồi quy rất nhàm chán và đời thường. Tôi gọi chúng là những kiếp sống “đào khoai tây”, vì người ta thường là nông dân hay người hầu… nơi không có gì thú vị để nói tới. Họ dành cả đời để làm những việc bình thường đơn giản, chẳng hạn như làm việc trên cánh đồng. Cuộc sống rất không kịch tính. Nhiều lần, đương sự thất vọng khi tỉnh dậy. Một người đàn ông sau phiên làm việc đã nói thế này, “Được rồi, tôi chắc chắn không phải một Pharaoh ở Ai Cập.” Nếu là tưởng tượng, tôi tin họ sẽ sáng tạo ra một kiếp sống ly kỳ, chẳng hạn như một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng lóa giải cứu vị công nương từ tòa tháp lâu đài, hay một cô nàng sống trong cuộc đời Lọ Lem với chàng hoàng tử lãng mạn — Điều này không bao giờ xảy ra. Những trải nghiệm cuộc đời này có thể dường như là bình thường từ quan điểm của tôi, và tôi thường tự hỏi tại sao tiềm thức đã chọn nó cho phiên làm việc. Nhưng trước khi kết thúc phiên, đó rõ ràng chính là cuộc đời họ cần xem. Luôn có một cái gì đó — cho dù có tối nghĩa — liên quan đến vấn đề họ đang trải qua. Nó không bao giờ là rõ ràng với tôi ở trên bề mặt, nhưng tiềm thức đã chọn cái chính xác trong sự khôn ngoan vô hạn của nó.

Thỉnh thoảng, cảnh họ đi vào thật lạ lùng và không-đúng-chỗ, họ thậm chí không thể tìm thấy từ để miêu tả nó. Trong những trường hợp này, tôi chắc chắn họ không tạo ra một ảo tưởng, nếu không nó cũng sẽ không làm khó họ. Phiên làm việc tổ chức tại Florida vào tháng 10 năm 2002 này chính là một trong những ca như vậy. Betty là y tá ở khoa sản của một bệnh viện lớn. Những gì cô phát hiện trong suốt buổi làm việc chắc chắn không phải điều cô mong đợi. Khi rời khỏi đám mây, cô ấy đứng trước những thứ bất thường đến nỗi không thể tìm ra từ miêu tả nó.

B: Dường như... giống như một tinh thể... thật khó để mô tả. Nó giống như một ngọn núi tinh thể. Núi tinh thể. (hớn hở) Tôi không biết từ gì khác để gọi nó. Nó giống như một ngọn núi tinh thể. Tôi dường như thấy một cậu bé người Mỹ bản xứ tóc đen đứng trước ngọn núi tinh thể. Có vẻ như là đá, cùng loại, nhưng nó không lạnh. Trong suốt, nhưng không hoàn toàn xuyên thấu. Nó lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đây chắc chắn không giống trên Trái Đất, nhưng cô đã đề cập đến cậu bé da đỏ. Cô ấy đang ở đâu?

D: Cậu bé có còn ở đó không? (Tôi nghĩ cô ấy có lẽ là cậu bé.) (Còn) Cậu ấy ăn mặc như thế nào?

B: Chỉ quấn da hoẵng dưới eo của mình. Có thể là mười tuổi.

D: À, nhìn xuống bản thân mình. Bạn có mặc gì không?

Đây thường là cách tôi bắt đầu định hướng khách hàng vào cơ thể mà họ có trong tiền kiếp. Câu trả lời của cô là một ngạc nhiên bất ngờ.

B: Tôi là... không, tôi rất lớn! ... Tôi rất lớn! Tôi không phải là một cơ thể. Tôi (không chắc chắn về cách diễn đạt điều này)... Tôi là một dạng năng lượng. Tôi rất lớn so với cậu bé này.

D: Bạn có cảm thấy mình có chu vi không? Bạn không chỉ là một phần của không khí, đúng không?

B: Tôi có chu vi, nhưng nó không rắn. Nó chuyển đổi và biến đổi, nhưng có cùng một số lượng trong nó. Vì vậy, chu vi thay đổi và biến đổi, nhưng nó rộng lớn.

D: Vậy, bất kể thế nào thì nó cũng được dung chứa. (Ừ, ừ!) Được rồi. Bạn có kết nối gì với cậu bé này không?

B: Tôi chỉ quan sát cậu ấy — Tôi cảm thấy tôi muốn vào bên trong ngọn núi này. Có một lỗ mở. Nhưng giống như tôi có thể trở thành ngọn núi. Giống như, bằng cách di chuyển vào lỗ mở của núi, tôi có thể trải nghiệm cuộc sống làm ngọn núi. Tôi sẽ trở thành nó. Mặc dù tôi vẫn có thể tách ra khỏi nó một lần nữa.

Tôi đã quen thuộc với sinh mệnh năng lượng, một hình thức của cuộc sống nơi mà sinh mệnh cơ bản có thể hình thành hoặc tạo ra bất kỳ loại cơ thể nào họ muốn, để có một trải nghiệm. Nhưng đây nghe có vẻ khác.

D: Vậy bạn có thể trải nghiệm nhiều thứ khác nhau?

B: Vâng. Tôi có thể trở thành, hợp nhập với các nguồn năng lượng khác, để trải nghiệm những gì giống như vậy, sau đó tách ra và có nhận thức đó như một phần của tôi. Tôi đang trải nghiệm theo cách đó.

D: Bạn nói rằng có một lỗ mở ở đó?

B: Vâng. Đó là một lỗ mở lớn, giống như một lỗ mở tự nhiên. (Đột ngột) Bạn biết gì?

Núi tinh thể này thực sự không phải là một ngọn núi. Đó chỉ là cách nó cho thấy chính nó. Nó giống như một tàu vũ trụ. Đó là một phương tiện. Thật thú vị!

D: Làm thế nào bạn biết điều đó?

B: (kích động) Bởi vì khi tôi nhìn thấy lỗ mở... bạn xem, đây là cách nhìn từ bên ngoài. Và khi tôi khám phá xa hơn lỗ mở để thử và giải thích nó, tôi nhận ra nó đã không chính xác như nó xuất hiện.

D: Ý của bạn là nó đã cho ảo giác về một ngọn núi?

B: Chính xác. Đúng. Vì vậy, bất cứ ai đi qua nó sẽ thấy đó là cái mà là nó. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì nó thay đổi. À há!

D: Nếu ở trên Trái Đất, sẽ có những ngọn núi khác. Chúng có thể có màu sắc khác nhau, nhưng không phải là tinh thể.

B: Đúng. Có những ngọn núi xung quanh nó, chúng thì khác. Chúng chỉ là màu nâu, với cây cối và những vật như thế.

D: Thật không bình thường khi nhìn thấy một ngọn núi tinh thể. Nó có thể gây ra nhiều sự chú ý.

B: Đúng! Hmm. Nó hơi khó hiểu. Nhưng sau đó, tôi tự hỏi không biết những người khác có nhìn thấy nó không. Bởi vì tôi đã nhìn thấy cậu bé đó. Cậu bé có thấy nó không? Tôi không biết. Tôi không thể nói. Cậu ấy đã phải đối mặt với nó. Tôi thực sự không biết — Lỗ mở chuyển đổi nhìn như lỗ mở tự nhiên này, đến một cửa ngõ. Khi tôi nhìn nó, nó biến thành một cánh cửa. Và có những cầu thang dẫn từ dưới đất lên đến cửa. Nó không có vẻ là rắn. Nó như tinh thể và sáng, tôi biết bạn có thể bước vào nó và nó sẽ thành thể rắn. Tuy nhiên cùng lúc tôi cũng cảm thấy như có ai đó có thể đi qua nó và không nhận thức về nó. Lời giải thích duy nhất có ý nghĩa đối với tôi là nó giống như sự kết hợp của hai thế giới. Nó giống như một nơi giữa thế giới. Đó là những phần của cả hai.

D: Đây có thể là lý do một số người nhìn thấy nó và một số thì không?

B: Vâng. Vì vậy tôi cảm thấy bằng cách nào đó tôi là một phần của — tôi chỉ nói những gì đến với tôi — bởi vì bằng cách nào đó tôi cảm giác là một phần của người giám hộ cho cửa ngõ này, hoặc nơi “ở giữa” này, để những người không nên vào thì không vào, và những người có thể vào thì sẽ vào. Có một số trách nhiệm về nhận thức mà tôi phải có về điều đó, bởi vì tôi biết cả hai, vâng.

D: Biết ai có thể vào và ai không thể. (Phải) Nhưng có phải những người không nên vào thì không nhận thức được về nó không?

B: Thông thường là vậy. Tuy nhiên có những khi một số tình huống nhất định sẽ làm cho người ta nhìn thấy, mà điều này bình thường sẽ không xảy ra. Và khi điều đó xảy ra thì hầu như không có lợi đối với hầu hết các phần. Một số chuyển đổi xác định trong áp suất khí quyển và năng lượng... các thứ. (Điều này đã được nói chậm như thể cô ấy không chắc, và tìm kiếm các từ) Có một số, vâng, chuyển đổi có thể làm cho nó xảy ra.

D: Đến nơi nó đã bị nhìn thấy, nơi bình thường nó sẽ không được nhìn thấy. (Đúng) Trong trường hợp đó có người có thể thấy nó, nhưng người này không nên thấy nó.

B: Vâng. Và sẽ rất rối loạn.

D: Họ có thể vào đó không?

B: Thật không may, chất liệu cơ thể sẽ phải thay đổi, vì cấu hình năng lượng. Và nó sẽ có thể giải thể năng lượng vật chất ngay lập tức.

D: Ồ? Nó sẽ phá hủy thân thể?

B: Tinh thần không bị phá hủy. Cấu trúc tế bào vật lý thì, vâng.

D: Thân thể không thể tồn tại một khi tiếp xúc với nó?

B: Điều này đúng, bởi vì có một chất liệu khác. Và rung động bất đồng, vâng. Sẽ rất lộn xộn và khó khăn cho cả năng lượng tinh thần để hiểu những gì đã xảy ra. Nó không phải là được dự định như vậy.

D: Vậy công việc của bạn là đảm bảo điều này không xảy ra?

B: Vâng, tôi có trách nhiệm giám hộ đối với chuyện đó.

D: Bạn có gọi đây là cổng không?

B: Vâng, bạn có thể gọi vậy. Và tôi tin đó cũng là lý do tôi có thể di chuyển vào thứ tinh thể này, dù là núi, phi thuyền hay bất cứ thứ gì. Và trở nên có nhận thức về điều đó, bởi vì nó tác động, tăng cường năng lượng để chia tách các hiện hữu.

D: Điều gì xảy ra nếu có ai đó đến? Bạn sẽ làm gì để chuyển hướng hoặc giữ họ tránh đi?

B: Tập trung năng lượng của tôi vào chỗ uốn cong đó để tăng cường nó. Và chỉ cần cho họ một chút thúc chuyển nhẹ nhàng theo hướng ngược lại. Để đẩy họ đi một chút, vì vậy họ có thể cảm thấy gió đã đẩy họ, hoặc họ bị đẩy theo một hướng khác.

D: Chỉ cần để họ tránh xa nó, không tiếp xúc với năng lượng đó? Bởi vì công việc của bạn là giữ họ khỏi bị tổn thương.

B: Chính xác. Bảo vệ, vâng.

D: Cổng này có luôn luôn ở đó không?

B: Có những thời điểm nhất định khi nó mở nhiều hơn, khi nó có nhiều khả năng mở, và những lần khác khi nó đóng lại. Lúc đó không có vấn đề.

D: Sau đó nó không di chuyển như một tàu vũ trụ?

B: Không, nó ở nguyên một chỗ. Nhưng khi tôi nhìn vào gần hơn, nó giống như cái mà chúng ta có thể gọi là “cổng sao”, chứ không giống một chiếc tàu vũ trụ có thể rời đi. Nó giống như một cánh cổng để đi vào một chiều khác.

D: Vậy đó là lý do nó ở nguyên một chỗ.

B: Điều này đúng.

D: Cánh cổng này, cánh cổng sao này được sử dụng làm gì?

B: Tôi phải làm việc tại mô tả này. Tôi có thể làm điều này. Có cổng cho năng lượng này, và sau đó nó đi vút (một âm thanh vòm dài với chuyển động tay) xuyên qua không gian và thời gian đến cả một khu vực khác của — tôi muốn nói — “thiên hà”.

D: Từ những chuyển động của bạn, nó kéo dài ra, giống như một cái ống?

B: Đúng. Và cố gắng hình dung thấy những ngôi sao, vũ trụ và năng lượng. Nhưng đó là một hệ thống giao thông vút rất nhanh (tương tự như âm thanh và chuyển động bằng tay), nó đi từ cổng này đến một thiên hà khác.

D: Đó là điều bạn sẽ thấy nếu bạn đi vào trong ngọn núi tinh thể này?

B: Đó có thể là một phần của nó, bởi vì bên trong, có tất cả những rung động, những màu sắc rung động, và những thứ tinh thể. Nó giống như một loại... (gặp khó khăn trong việc tìm ra từ) tái nhập cảnh... giảm sốc không phải là một từ đúng, nhưng làm bạn trở lại cảm giác bình thường một lần nữa. (Cười) Bởi vì khi bạn làm những thứ vận chuyển, sau đó bạn phải... tái ... không phải tái tạo, tái....

D: Tái điều chỉnh?

B: Tái điều chỉnh, cám ơn. Whew! Điều đó thật khó! Điều chỉnh. Tái nạp sinh lực. (Cười)

D: Đôi khi khó có thể tìm từ.

B: Vâng. Tái điều chỉnh. Vì vậy, nó giống như một khu vực tái điều chỉnh, bạn đi vào căn phòng tinh thể này với tất cả những màu sắc đẹp đẽ này. Và chúng rung động vào sinh mệnh của bạn, rồi nó tái tạo bạn, hoặc tái... những gì bạn đã nói là gì?

D: Tái điều chỉnh?

B: Tái điều chỉnh bạn.

D: Nếu nó tái điều chỉnh bạn, đó là trước khi bạn đi hay sau khi bạn trở về?

B: Sau khi bạn trở lại. Có một cho cả hai đầu cuối. Tôi không chắc cái ở đầu kia trông như thế nào, tại thời điểm này. Tôi sẽ đi du hành. Nhưng tôi phải để lại một phần của mình ở đây để làm điều đó, bởi vì tôi phải duy trì trách nhiệm của mình.

D: Vâng, để bảo vệ cổng.

B: Thứ này được các sinh mệnh khác sử dụng để đến và học hỏi, và bổ sung nhận thức, bằng cách quan sát. Khi tôi nói “quan sát” nó không chỉ là xem. Nó quan sát với mỗi bit các giác quan của bạn, như thế bạn cảm thấy, không, trải nghiệm nó. Nhưng bạn đang quan sát nó, bởi vì bạn không tạo ra bất cứ điều gì để xảy ra. Bạn là một người quan sát được phép hợp nhập một chút với năng lượng ở đó để học hỏi.

D: Có phải sinh mệnh vật lý không?

B: Không đến mức mà là những sinh mệnh vật lý như nhân loại. Có một thể vật lý có mật độ thấp hơn. Và đó là lý do tại sao họ có thể hợp nhập và quan sát một trải nghiệm ở tầng thứ.

D: Những sinh mệnh này đến từ đâu?

B: (dừng, sau đó cười khúc khích khi cô ấy cố gắng tìm ra cách để giải thích) P-L. P-L có một cái gì đó liên quan với nó. Tôi không nghĩ đó là Pluto (sao Diêm Vương). P-L.

D: Chỉ cần cho tôi biết bạn nghĩ gì. Họ không đến từ Trái Đất?

B: Không, không. Họ khác.

D: Hệ mặt trời của chúng ta?

B: Hmm. Xa một chút nữa. Từ một bản chất hành tinh khác biệt. Một lần nữa, nó không phải là một hành tinh hoàn toàn vật lý.

D: Nhưng nó không có nhiều năng lượng như bạn?

B: Đúng. Họ khác tôi. Tôi không giống con người, không giống như một thân thể. Năng lượng của tôi đang chuyển đổi. Những sinh mệnh đến bởi hệ thống cổng vận tải này có hình dạng tương tự như con người. Tương tự như cơ thể. Họ là những sinh mệnh cao mỏng. Nhìn như là cái áo choàng nặng, nhưng như tôi đã nói, họ không phải là vật lý.

D: Không đặc rắn? (Vâng, vâng) Vậy, khi họ đi qua đường hầm này, đường ống này, bất kể nó là gì, họ đi vào phòng này ngay lập tức?

B: Chính xác, đó là nơi họ vào.

D: Và họ điều chỉnh lại năng lượng của họ? Rung động hay gì đó? (Chính xác) Vậy họ làm gì sau đó?

B: Sau đó họ có thể đi ra khỏi đó. Đây không phải là một mô tả tốt, nhưng nó giống như sinh mệnh có thể nhìn xuyên qua kính, nhưng không có thủy tinh. Không có rào cản như thế. Họ đã đi qua cổng, và đi ra khỏi cấu trúc tinh thể nơi ánh sáng và màu sắc ở đó. Họ đã thoát khỏi đó. Nó vẫn là một phần của năng lượng đó, nhưng nó không ở trong cấu trúc đó nữa. Vì vậy, nó là thu thập — Tôi muốn nói “Trái Đất”. Họ ở trên hành tinh và có thể thấy những gì đang diễn ra, để họ có thể quan sát và hợp nhập.

D: Họ có được rời khỏi nơi đó không?

B: Tôi không thấy họ làm như vậy.

D: Vậy họ chỉ đứng và quan sát từ bên đó mà không thực sự đi vào chiều kích này.

B: Đúng. Tuy nhiên, họ có thể nhìn thấy từ một điểm thuận lợi lớn, lớn từ đó. Họ có thể quan sát khá nhiều bất cứ nơi nào họ chọn từ cổng này.

Trong một phiên khác, một phụ nữ nhìn thấy một thứ giống như hố giun, và sinh mệnh đã qua lại qua nó. Cô mô tả nó như một cái ống dài với những đường cong dài có thể nhìn thấy ở bên trong nó. Đây có phải mô tả khác của cùng một loại thiết bị? Nếu vậy, những sinh mệnh cô nhìn thấy thì đang tiến vào và thoát ra, trong khi những người trong ca hồi quy này chỉ được phép sử dụng nó để quan sát.

D: Vậy, không chỉ là khu vực nơi nơi nó tọa lạc. Họ có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào trên Trái Đất mà họ muốn xem nhưng không đi đến nơi đó.

B: Điều này đúng. Khá nhiều. Và làm thế nào chuyện giống như vậy vận hành? Tôi không chắc. (Cười)

D: Xem nếu bạn có thể tìm ra. Làm sao họ có thể làm điều đó từ một điểm thuận lợi mà không thực sự bước vào chiều kích và du hành khắp thế giới?

B: Họ thay đổi góc nhìn của họ, thế là giống như họ xuất hiện và có một cảnh hoặc khu vực cụ thể mà họ đang nhìn thấy. Và họ chỉ có thể chuyển đổi, và nó giống như thế giới biến đổi cho nó, để họ có thể nhìn thấy nó. Tôi biết điều này không có ý nghĩa, nhưng... Những gì tôi nhìn thấy là năng lượng vàng kim đinh ba mà chỉ cần biến đổi này. (cười thầm) Chẳng hạn như, Trái Đất có thể to lớn. Và họ đang ở nơi này trên đó. (Tay làm chuyển động của một vật nhỏ). Và năng lượng vàng kim đinh ba biến đổi nó để họ quan sát. Vì vậy, nó giống như mọi thứ di chuyển với nó. Đó là cách duy nhất tôi biết để mô tả nó. Mặc dù rõ ràng là, Trái Đất không phải là kích cỡ này. (Tay chuyển động.) Nhưng nó giống như vậy khi họ đang quan sát nó. Vì vậy, nó có thể được biến đổi rất dễ dàng.

D: Bằng cách này họ hoạt động như một người quan sát, và họ không tương tác.

B: Điều này đúng. Họ không tương tác. Họ không thay đổi bất cứ điều gì. Họ chỉ đơn thuần quan sát và hợp nhập thông tin.

D: Họ sẽ không được phép rời khỏi khu vực đó bằng bất cứ cách nào, do phương thức ma trận năng lượng của họ?

B: Chính xác. Họ không thể hoặc sẽ không. Họ hiểu cái cách nó sẽ ảnh hưởng đến trường năng lượng của họ. Trong khi con người thậm chí không biết điều này có tồn tại.

D: Vậy, những sinh mệnh này chỉ quan sát và hợp nhập thông tin, hay bất cứ cái gì họ đang cố gắng tích lũy. Và sau đó họ đi qua đường ống này đến nơi họ thuộc về?

B: Điều này đúng. Họ đi qua cổng đó, nhưng họ đến từ những nơi khác để đến cổng đó. Đến và quan sát, sau đó trở lại, và báo cáo về.

D: Tôi đã nghĩ đến một cái gì đó như một vị trí trung tâm ở phía bên kia. (Phải) Bạn có biết những gì họ làm với thông tin một khi họ đã quan sát không?

B: Nó được sử dụng cho nhiều mục đích. (Tạm dừng khi cô nghĩ) Tôi thấy năng lượng của tôi đang chuyển đổi, từ sinh mệnh giám hộ đó sang một trong những sinh mệnh đã đến và trở về.

D: Bởi vì bạn nói bạn có thể làm điều đó, nếu bạn để lại một phần năng lượng của mình ở đó để bảo vệ chỗ mở.

B: Điều này đúng. (Lớn tiếng thở dài) Đi qua ống sẽ làm tăng năng lượng của bạn một chút. Vì vậy, căn phòng mà bạn vào đưa bạn trở lại — bạn đã sử dụng từ gì?

D: Điều chỉnh?

B: Để điều chỉnh, rất, rất quan trọng.

D: Và khi họ trở lại, có nhanh không?

B: Nó rất nhanh. Rất, rất nhanh. Và sau đó đi ra ở phía bên kia, nó là một màu khác, hệ thống năng lượng khác.

D: Giống như một căn phòng khác?

B: Điều này đúng. Màu sắc và cường độ năng lượng sẽ mang bạn trở lại với chính mình lần nữa. Và tôi trở lại hành tinh kia. Và rồi tôi trở về nhà của mình.

D: Lối vào ở phía bên kia trông như thế nào?

B: Nó cũng là một cấu trúc tinh thể.

D: Nhưng những người ở bên đó có thể nhìn thấy nó?

B: Cũng có một yếu tố che giấu nó, bởi vì có những người làm việc với năng lượng này, và những người khác thì không.

D: Vậy nó cũng giống như trên Trái Đất? Nó sẽ không hiển hiện cho tất cả mọi người.

B: Điều này đúng. Mặc dù các sinh mệnh trên hành tinh này có rung động cao hơn hoặc khác biệt nhưng vẫn không cần phải biết về nó.

D: Vậy, sinh mệnh mà bạn đang đi theo, đi qua trên hành tinh của anh ta. Anh ta đi đâu rồi?

B: Tôi thấy anh ấy. Anh ấy giống như một người chép ký, nhưng sự viết là phép thuật. Nó không phải là vật lý, mặc dù nó có vẻ tương tự. (Cô ấy đang di chuyển tay mình) Anh ấy đang làm gì đó bằng tay. Nhưng khi tôi nhìn vào nó, nó lại là ánh sáng và màu sắc một lần nữa. Ánh sáng và màu sắc rất quan trọng. Và như vậy sự quan sát, học tập, kiến thức đã thu được được hợp nhất vào... (Cô ấy gặp khó khăn)... Tôi thấy giống như tấm thảm. Làm thế nào điều đó xảy ra?

D: Có lẽ bạn đang cố gắng so sánh.

B: Có thể. Bởi vì thông tin mà người chép ký này đã nắm, đi vào một phần của tấm thảm, hoặc các ghi chép. Anh ta đang ngồi, và trông như một bảng ghi. Khi tôi nói “bảng ghi”, tôi muốn nói là một bảng ghi đá. Đó không phải là giấy. Và có một cái tôi gọi là “cây bút phép thuật”, vì anh ta dường như đang viết bằng cách sử dụng sự viết phép thuật. Và có những màu sắc và ánh sáng đẹp đi vào thứ này. Nhưng sau đó nó di chuyển và chảy và đi vào... cái tôi sẽ gọi là “dệt”. Nó đầy màu sắc, ánh sáng, lấp lánh, di chuyển. Vì vậy, nó không giống như chúng ta xem xét một tấm thảm. (Cô ấy gặp khó khăn.) Đó là một ghi chép của một số loại. Và đó là một ghi chép sống.

Tất nhiên, điều này nghe có vẻ tương tự tấm thảm của cuộc sống được đặt trong Đền Thờ Trí Tuệ ở cõi tinh thần. Đây đã được giải thích trong Between Death and Life. Nó được mô tả là đẹp tuyệt vời, dường như vẫn đang sống và thở bởi những màu sắc đẹp đẽ được dệt vào trong nó. Tôi không nghĩ rằng đó là cùng một thứ, vì tấm thảm ở cõi tinh thần là một ghi chép của toàn bộ những linh hồn đã đang sống và cuộc đời của họ. Mỗi người được đại diện bởi một sợi. Tấm thảm được mô tả ở đây cũng là một ghi chép, nhưng có thể là một loại khác.

D: Đây có phải là công việc của anh ấy không? Anh ấy có làm việc này mọi lúc không?

B: Vâng. Và anh ấy thích làm điều đó.

D: Nhưng bạn đã nói có nhiều người khác biết về cửa ngõ này?

B: Vâng, có những sinh mệnh từ các hành tinh khác đến cổng. Điều này đúng. Có rất nhiều người trong số họ biết nó tồn tại. Đây là một cổng, nhưng có rất nhiều cái khác. Một số thông tin được đưa ra, được sử dụng để giúp phát triển các khả năng mới. Giống
như khi bạn ở trường, họ dạy cho bạn những điều mà mọi người đã biết, sau đó một khi đã có cơ sở, bạn phát triển ý tưởng của riêng bạn. Sự sáng tạo.

D: Giống như các nhà khoa học và nhà nghiên cứu, họ sẽ có những điều cơ bản và phát triển các khái niệm của riêng họ. Đó có phải là ý bạn không?

B: Vâng, và cũng cung cấp những khả năng mới cho hành tinh này. Bởi vì họ quan sát, họ nhìn thấy, họ quay trở lại, họ thảo luận. Họ nhìn vào, “Làm thế nào chúng ta có thể hỗ trợ người dân trên hành tinh này?” Và như vậy họ đưa ra một vài suy nghĩ. Và sau đó trở lại. Không, điều đó không thể... điều đó là không đúng. Hmm. Đó là để gia thêm vào cơ thể của kiến thức mà đó là ở trong hiện hữu. Về Trái Đất, đặc biệt trong hoàn cảnh này.

D: Vậy, họ đang tích lũy thông tin và cố gắng phát triển những ý tưởng mới để giúp sự tiến triển của Trái Đất hay gì đó?

B: Đó là ấn tượng tôi có. Nhưng phải có một cách khác sử dụng thông tin để giúp Trái Đất. Bởi vì khi họ đi qua đường ống, họ chỉ quan sát, vì vậy họ không thể làm theo cách đó. Họ quan sát và đưa nó trở lại hành tinh của họ và ghi chép nó. Vì vậy, phải có một cách khác được sử dụng để giúp đỡ. Nó không phải là thông qua cách đó.

D: Nhưng những sinh mệnh khác đi qua ống đang làm việc đó cho cùng một lý do?

B: Một số chỉ tò mò. Và điều đó được cho phép. Quan sát vì tò mò mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Cũng giống như nó cho phép chúng ta quan sát mà không có sự can thiệp. Và tôi đã đi với một người khác có mục đích là đưa thông tin trở lại hành tinh của mình. Và có một số loại (có khó khăn) — Tôi đang cố gắng để có được một hình ảnh rõ nét hơn. (dừng) Đây là một cái khó khăn hơn để có được, do đó... Nó dường như là một số loại của quá trình phóng phát. Nó không có ý nghĩa với tôi. Đó là lý do tại sao tôi bị mắc kẹt.

D: Mô tả nó tốt nhất bạn có thể.

B: Được rồi. Vì vậy, họ lấy thông tin. Anh ấy chia sẻ nó với những người khác giống như anh ấy. Và sau đó họ truyền hoặc phóng phát một số năng lượng hoặc thông tin nhất định trở lại Trái Đất.

D: Theo hướng ngược lại từ nơi nó đến.

B: Đúng. Nó giống như một hệ thống hướng dẫn. Trong đó thông tin được lấy từ Trái Đất, được quan sát từ Trái Đất, rồi được vận chuyển trở lại với những sinh mệnh. Sau đó những sinh mệnh này lấy thông tin đó, và... Đây là chỗ mà người Trái Đất cần được trợ giúp hoặc hướng dẫn, hoặc chỉ cần một chút “tinh chỉnh”, hoặc một chút cảm hứng, để giúp họ đi đúng hướng. Đó không phải là một lời gọi phán xét, như trong, thực hiện đúng bước. Nó giống như gửi một chút cảm hứng. Vì vậy, nó bằng cách nào đó được phóng phát vào bầu khí quyển năng lượng Trái Đất hay gì đó. Và sau đó có những người trên Trái Đất có thể nhận được những tín hiệu, để nói, và nhận được nguồn cảm hứng đó. Và điều này giúp họ chuyển sang bước tiếp theo. Hoặc mang lại những thứ cần thiết lâu hơn.

D: Điều này có được thực hiện bởi một cá nhân hay là…

B: Không, đó là một nhóm. Một nhóm với một số loại máy móc có thể phóng phát hình tư tưởng hoặc cảm hứng trở lại Trái Đất. Ví dụ, Trái Đất ngay bây giờ đang đấu tranh với chiến tranh/hòa bình, ánh sáng/bóng tối. Di chuyển ra như là tính hai mặt. Và khi điều đó xảy ra, tính hai mặt sẽ được tăng cường. Vì vậy, những sinh mệnh kia, ở một số điểm, đã quan sát, đã quay trở lại, và đang phóng phát thông tin tương tự như nguồn cảm hứng để mang ý thức khối lại với nhau để thống nhất, ví dụ như tạo ra thực tại mà bạn muốn. Bởi vì nhiều người ở những nơi khác nhau trên toàn cầu nhận được cảm hứng này tại các khung thời gian tương tự. Và sau đó thống nhất để làm cho nó xảy ra. Ví dụ đó có ý nghĩa với bạn không?

D: Vâng, tôi nghĩ thế. Nhưng những nhóm này ở dưới một số hướng dẫn? Họ không hành động theo cách của riêng họ, phải không? (dừng) Có ai nói với họ điều họ có thể truyền lại không?

B: Tôi muốn có được ý nghĩa chính xác. Họ giống như một hội đồng cao hơn trợ giúp cho hành tinh này với sự tăng trưởng của cô ấy. Vì vậy, họ không phải là cơ thể duy nhất làm việc này. Họ là một trong số họ. Cũng như họ đang giúp Trái Đất làm việc đó, cũng có những thân thể cao hơn hỗ trợ họ tiến hành. Vì vậy, nó đi vào vô cực.

D: Vậy, có rất nhiều lớp khác nhau. (Vâng) Giống như những người trên Trái Đất là chưa phát triển. Họ đang ở phần dưới cùng của các tầng thứ, các lớp, tôi đoán vậy.

B: Tôi sẽ không nói “đáy”. Họ đang trong quá trình chuyển đổi. Họ đang di chuyển.

D: Nhưng họ không biết gì về điều này.

B: Đúng, chính xác. Có một số người nhận thức. Bởi sự chuyển đổi của năng lượng, và rung động đang gia tăng, có nhiều người hơn đang nhận thức về sự kết nói. Ví dụ, có những cái tôi cao hơn của chúng ta quan sát và hỗ trợ. Nhưng luôn có tự do ý chí, tự do lựa chọn. Những cảm hứng mà đi qua, là dành cho những người cộng hưởng với nó.

D: Nó không ép buộc ai. Nó có thể là thứ họ đang tìm kiếm trong bất cứ cách nào.

B: Chính xác. Và đã yêu cầu.

* * *

Có vẻ như đây là một chủ đề trung tâm xuyên suốt toàn bộ thông tin tôi đang tích lũy. Chủ đề truyền thông đại chúng ở nhiều tầng thứ. Cơ thể của chúng ta liên tục xử lý và cung cấp thông tin cho não cùng hệ thần kinh trung ương. DNA của chúng ta cũng xử lý thông tin. Trong sách Between Death and Life của tôi, rõ ràng chúng ta phải trải qua vô số cuộc sống, cả trên Trái Đất lẫn các hành tinh khác. Trong khi đang ở trên Trái Đất, chúng ta phải trải nghiệm mọi hình thức của sự sống (đá, thực vật, động vật) trước khi tiến triển đến giai đoạn của nhân loại.

Sau đó, khi chúng ta tiến tới giai đoạn của nhân loại, chúng ta phải trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống (giàu/nghèo, nam/nữ, sống trên mọi châu lục, mọi chủng tộc và tôn giáo…) trước khi chúng ta hoàn thành chu kỳ đó. Giữa những kiếp sống này, chúng ta tới lui cõi tinh thần. Mục đích chính của chúng ta là tích lũy thông tin về mọi thứ có thể. Chúng ta đã bắt đầu với Thượng Đế, và mục tiêu của chúng ta là quay trở lại với Thượng Đế. Trong cuốn sách đó, chúng ta được cho biết rằng Thượng Đế đã phát triển hệ thống này, bởi vì Thượng Đế không thể học hỏi được trên chính mình. Chúng ta, những đứa trẻ, được mong đợi sẽ trở lại cùng Thượng Đế với tất cả những kiến thức và thông tin mà chúng ta đã tích lũy trong suốt những trải nghiệm của mình. Bằng cách này, chúng ta giống như các tế bào trong thân thể của Thượng Đế.

Do đó, những gì tôi học được từ người ngoài hành tinh và các sinh mệnh tiến hóa hơn, hoặc biết nhiều hơn khác, chính là họ có một phần tích cực hơn trong việc thu thập thông tin. Họ cũng đang ghi chép và tích lũy cho các mục đích khác nhau. Trong The Custodians, đã có những ví dụ về các ET ghi lại những gì chúng ta đã học. Đây là một trong những mục đích của implant mà mọi người có ấn tượng không chính xác về chúng. Họ đang ghi chép mọi thứ con người nhìn thấy, nghe và cảm thấy, rồi chuyển nó vào các ngân hàng máy tính khổng lồ, nói một cách dễ hiểu.

Các ngân hàng máy tính này có liên quan trực tiếp đến các ghi chép lịch sử của nền văn minh chúng ta trong các hội đồng cao hơn. Chúng ta cũng tìm thấy trong Người Coi Giữ Khu Vườn và Vũ Trụ Xoắn 1 rằng đôi khi cả hành tinh là thiết bị ghi chép. Về sau trong cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng hoạt động trong hệ Mặt Trời của chúng ta, với Mặt Trời của chúng ta là thiết bị ghi chép chính. Không phải là không thể tưởng tượng rằng hành tinh chúng ta đang gửi ra những trải nghiệm của riêng nó và phản ứng với những thiệt hại xảy ra với nó tại thời điểm này trong lịch sử của chúng ta. Sau tất cả, Trái Đất là một sinh mệnh sống.

Dường như đây là một chủ đề hay một khuôn mẫu chung; từ tế bào nhỏ nhất trong cơ thể chúng ta đến toàn thể vũ trụ. Từ mô hình vi mô đến mô hình vĩ mô, thông tin đang được lưu truyền và lưu trữ. Lời giải thích hợp lý duy nhất là đích đến cuối cùng của tất cả thông tin này chỉ có thể là Thượng Đế, Nguồn. Tương tự như một máy tính khổng lồ, Thượng Đế đang tích lũy dữ liệu. Cho mục đích gì thì chúng ta chỉ có thể suy đoán. Nhưng càng ngày càng rõ ràng rằng đây là những gì đang xảy ra.

* * *

D: Tại sao tất cả những sinh mệnh kia đều quan tâm đến chuyện đang xảy ra trên Trái Đất?

B: Trái Đất là một hành tinh rất đặc biệt. Đó là một sự kết hợp của nhiều, nhiều, nhiều năng lượng từ nhiều, nhiều, nhiều nơi khác nhau. Và nó giống như — tôi không muốn nói “thử nghiệm” — nhưng là một thử nghiệm đẹp tuyệt vời, vì không có từ nào tốt hơn.

D: Vâng, tôi đã nghe điều đó trước đây.

B: Mang tất cả lại với nhau, và cho phép tự do ý chí cùng những trải nghiệm khác nhau diễn ra. Bây giờ thử nghiệm lớn đích thực là sự hợp nhất của tinh thần với sinh học. Đó là sự hợp thể của tinh thần với vật lý. Và do đó, những người coi thường thân thể vật lý của họ đã bỏ lỡ thuyền. Đó là về việc sáp nhập, sự hợp nhập của tinh thần trong sinh mệnh vật lý. Và đó là một phần của thử nghiệm lớn. Những người không phải của mật độ này không có trải nghiệm đó. Nó khá khác biệt. Và vì vậy có rất nhiều sự tò mò. Và có rất nhiều sự phấn khích để xem làm thế nào điều này triển khai ra trong tất cả các mảng của nó. Và rõ ràng là chúng ta có ánh sáng và bóng tối, vẻ đẹp và sự xấu xí. Đó là tất cả của nó và những thách thức.

D: Những người đang quan sát không có sự đa dạng này?

B: Không, không theo cách này. Không phải tất cả đều như thế. Nó giống như Vườn Địa Đàng. Là nhân loại, chúng ta thấy nó như một điều hiển nhiên và coi thường nó. Chúng ta đã hoàn toàn lấy đi Vườn Đia Đàng xinh đẹp này. Thật buồn.

D: Nhưng một số trong những hành tinh khác là vật lý, phải không?

B: Vâng, có những hành tinh vật lý khác. Không phải có sự đa dạng khổng lồ như ở đây. Sự đa dạng được mở rộng nhiều ở đây.

D: Tôi nghĩ nếu họ là vật lý, họ sẽ có cơ thể vật lý.

B: Vâng, nhưng có sự khác biệt. Có sự khác biệt nào đó.

D: Tôi đang cố gắng để hiểu tại sao chúng ta lại khác biệt. Bởi vì những sinh mệnh khác có thân thể vật lý, và đang sống những cuộc sống như những tạo vật khác trên thế giới khác.

B: Điều duy nhất mà tôi có thể thấy hay biết được trong thời điểm này, đó là có một nhận thức thức tỉnh của con người mà là khác biệt. Dường như có một bộ phim lớn mà chúng ta đã chọn để trải nghiệm trên Trái Đất. Sự thức tỉnh qua bộ phim đang diễn ra. Và đó chính là show hay nhất. (Cười)

D: Đó là lý do tại sao mọi người đều muốn xem nó. (Vâng)

* * *

Điều này đã được lặp đi lặp lại trong một số sách của tôi: nhiều sinh mệnh trong vũ trụ đang theo dõi những gì đang xảy ra trên Trái Đất. Điều này là bởi vì nó được coi là khác biệt. Đây là lần đầu tiên mà bất kỳ hành tinh hoặc nền văn minh nào trải qua những sự kiện mà đang diễn ra. Họ tò mò muốn biết nó sẽ hoạt động như thế nào. Người ta nói rằng đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ hành tinh sẽ đạt đến mức độ mà nó sẽ tăng tần số và rung động của mình để cho phép nó chuyển đổi toàn thể vào một chiều kích khác. Nhiều sinh mệnh khác biết đến “bộ phim” đang được phát ở đây, và thích xem phim hoặc show truyền hình, họ muốn xem kết cuộc. Chúng ta đang vô thức cung cấp đối thoại, tình huống và kịch bản cho các diễn viên trên sân khấu của thiên hà. Và khi cô ấy nói, “Đây là show hay nhất có ở đấy.”

* * *

Tiếp tục với phiên:

D: Trên Trái Đất, chúng ta bị cuốn vào nghiệp. Có khác biệt trên các hành tinh khác không?

B: Có vẻ như có sự khác biệt trong khía cạnh đó, vâng. Có một mật độ trong khí quyển của Trái Đất. Đây chỉ là cách tôi mô tả nó. Mật độ giữ lại năng lượng ở đây để giải quyết. Và một khi nó được giải quyết xong, thì họ có thể di chuyển ra khỏi mật độ đó.

D: Vậy các sinh mệnh khác có những bài học khác để học hỏi. Nó chỉ là một hình thức học tập khác.

B: Chính xác, chính xác.

D: Tôi biết một số trong những điều này rất khó hiểu. Nhưng giống như có cả một dãy hoặc nhiều tầng lớp của các hội đồng với nhau mà theo dõi tất cả những điều này?

B: Vâng, có nhận thức về nó. Giống như cha mẹ và một đứa trẻ. Rõ ràng bạn không có nhận thức đầy đủ về mọi thứ, nhưng bạn làm tốt nhất có thể. Bạn đang theo dõi nó và bạn làm việc để cung cấp sự giúp đỡ và hướng dẫn mà họ cần.

D: Nhưng trong công việc của tôi, tôi đã thấy rằng những sinh mệnh không chỉ quan sát qua cổng, mà một số trong đó thực sự đến trong tàu vật lý?

B: Điều này đúng. Nhưng có một sự chuyển đổi trong năng lượng để điều đó xảy ra. Bởi vì phải giảm rung động để có thể đi vào năng lượng khí quyển này. Có một lớp bảo vệ xung quanh Trái Đất. Và để bước vào tầng thứ này, có một sự chuyển đổi của rung động đến một mức độ nào đó, để hiển hiện trong cơ thể. Để được nhìn thấy trong vật lý.

D: Nhưng nếu những người khác đang tìm ra mọi thông tin bằng cách quan sát, vậy tại sao một số sinh mệnh phải đến Trái Đất theo cách vật lý?

B: Điều quan trọng là những người trên Trái Đất bắt đầu hiểu rằng có những sinh mệnh khác bên ngoài bản thân họ. Và để mở rộng phạm vi nhận thức của họ. Họ có tư duy rất hẹp trên nhiều phương diện. Và do đó cần có một sự mở rộng diễn ra cho sự tăng trưởng và phát triển của họ. Bây giờ, không phải tất cả các thực thể đều tốt và sáng. Giống như trên Trái Đất có bóng tối, cũng có những năng lượng tối hơn những nơi khác. Và đó chỉ là một phần của mọi thứ.

D: Nhưng họ cũng đến để quan sát?

B: Vâng. Trong một số trường hợp, có một mong muốn kiểm soát. Có một mong muốn về tài nguyên, những loại như vậy. Hạn chế tối đa, điều đó không được phép.

D: Bởi vì hành tinh này đang được theo dõi rất cẩn thận.

B: Vâng, rất cẩn thận.

D: Nhưng đây là những gì bạn có thể quan sát. Bạn nói bạn để lại một phần của mình để bảo vệ cổng, và phần kia đi đến nơi bạn có thể quan sát và đặt câu hỏi. (Vâng) Quay trở lại chỗ mà bạn từng hoàn toàn là năng lượng có ở cổng. Bạn đã có một thời gian dài làm công việc này? Hoặc nói thời gian có ý nghĩa gì không?

B: Có vẻ như thời gian không có ý nghĩa, nhưng nó giống như một ngọn núi. Một ngọn núi tồn tại trong một khoảng thời gian khổng lồ. Và nó nhận thức. Năng lượng của nó chỉ là rất chậm chạp. Vì vậy, năng lượng của tôi như là người giám hộ của khu vực này cũng là theo cách đó. Vì vậy, đã có — cái bạn sẽ gọi là một thời gian rất rất dài. Và dù thế nào thì cũng không cảm thấy như là một thời gian dài. Nó chỉ là rất đáng yêu. (cười thầm) Rất đáng yêu. Giống như một ngọn núi.

D: Nhưng đó là điều duy nhất mà cấu trúc tinh thể này, cái cổng này được sử dụng cho? Hay có những phần khác của nó?

B: Có những “phòng” khác, bạn sẽ gọi chúng như vậy, bởi vì có những khu vực riêng biệt bên trong. Hầu như giống một hệ thống để gửi thông tin trở lại mà không thực sự trở lại bản thân bạn. Vì vậy, có những loại thiết lập.

D: Bạn nói đa phần nó được sử dụng như một cửa sổ quan sát. (Vâng) Có sinh mệnh nào được phép đi ra từ nơi đó không? Để thoát ra hành tinh này? (Không) Nó khép kín hầu như giống một bài post chỉ có thể đọc. (Vâng) Vì vậy, sinh mệnh còn những phòng khác được sử dụng để truyền thông tin. (Chính xác) Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức làm mọi thứ bộc trực. Nhưng thực thể có cơ thể mà bạn đang nói thông qua có tên là Betty, bạn có phải đang tồn tại như năng lượng này tại một thời điểm khác với cô ấy hay cái gì đó không?

B: Không, đó là đều là một. Đó đều là một.

D: Bạn có thể tồn tại như năng lượng bảo vệ cổng đồng thời bạn cũng đang tồn tại như thân thể vật lý Betty? (Chính xác) Làm thế nào có thể? Bạn có thể giải thích điều đó không?

B: (cười thầm) Đó là vậy! Và có một vấn đề trọng tâm. Làm Betty, tôi tập trung nhận thức của tôi trong cuộc sống này. Tuy nhiên, một phần khác của tôi cũng là năng lực của người giám hộ tại cổng thông tin kia. Hầu hết thời gian chúng tôi không ý thức về nhau.

D: Đó là những gì tôi nghĩ. Betty đã không nhận thức được phần còn lại.

B: Vâng. Và đó là tầng thứ rung động khác nhau mà chúng tôi đang hoạt động. Vì vậy tôi có thể ở nhiều nơi và làm nhiều việc cùng một lúc.

D: Không có bất kỳ phần nào trong số những phần này được nhận thức về nhau. (Chính xác) Đó là một trong những điều tôi thấy khó hiểu. Bởi vì mọi người nói, làm thế nào chúng ta có thể là tất cả những thứ này cùng một lúc?

B: Vâng, cố gắng để hiểu nó bằng một góc nhìn và nhận thức giới hạn làm cho nó trở nên khó khăn.

D: (cười thầm) Con người gặp khó khăn khổng lồ.

B: Chính xác, bởi vì sự tập trung là khác nhau. Và, hiện tại, không có khả năng nhận thức được nhiều phần của sinh mệnh bạn cùng một lúc.

D: Nhiều khía cạnh khác nhau. (Phải) Đây là những gì tôi đã nói, rằng tâm trí con người không có khả năng hiểu được mọi thứ.

B: Điều này đúng.

D: Tôi nghĩ đây là thông tin rất quan trọng. Tôi có được phép sử dụng thông tin này không? (Tất nhiên) Bởi vì trong công việc của tôi, tôi cũng là báo cáo viên, tích lũy...

B: (vui vẻ gián đoạn) Điều này đúng! Điều này rất thú vị! Bạn thực hiện chính xác những gì các sinh mệnh khác làm. Và thật vinh dự khi chia sẻ điều này với bạn.

D: Bởi vì tôi có nhiều mảnh ghép khác nhau và cố gắng ghép chúng lại với nhau, tôi đoán, trong cùng một cách.

B: Điều này đúng.

D: Tôi chỉ làm việc đó trong cơ thể vật lý. (Vâng, vâng) Mỗi mảnh cho biết thêm một mẩu thông tin. Đó là lý do tại sao tôi có rất nhiều câu hỏi.

B: Và điều này là tốt, bởi vì nó hữu ích, một lần nữa, để mở rộng nhận thức. Để mở rộng khả năng. Để mang lại nhận thức tâm linh đó vào trong sinh mệnh vật lý. Và đó là những gì về thời gian này.

D: Vấn đề là, con người có một thời gian rất khó khăn để cố gắng hiểu những khái niệm phức tạp này. (Vâng) Công việc của tôi là đang cố gắng đơn giản hóa nó để họ có thể hiểu được. Đó là khó khăn. Bạn có thể cho tôi biết, tại sao cô ấy khám phá điều này ngày hôm nay không?

B: À, cô ấy là một người đưa tin. Cô ấy vẫn chưa nhận thức được điều này. Cô ấy sẽ triển khai đầy đủ hơn để đưa thông điệp qua hỗ trợ quá trình rung động. Cô ấy đã yêu cầu mở rộng hơn để tiếp nhận những thông điệp từ cõi giới tâm linh. Và trở nên ý thức hơn về những sinh mệnh đang ở ngoài đó, tạo nên lỗ mở cho các thông điệp được nhận.

Ngoài công việc y tá toàn thời gian trong khoa sản của một bệnh viện lớn, Betty đã viết bài đọc tâm linh cho mọi người. Điều này xảy ra tự phát mà không được đào tạo. Cô phát giác mình có thể thu thập được nhiều thứ về con người chỉ bằng cách có mặt cùng họ. Tất nhiên, có rất nhiều người mà cô không thể nói được những gì cô đang cảm nhận, đặc biệt là những người cô gặp trong bệnh viện, nơi mà cảm xúc chạy tràn lan.

* * *

Đây là một ví dụ khác về cách chúng ta vô tri sống cùng lúc hai hay nhiều hiện hữu, mà mỗi đối tác không biết gì về nhau. Chỉ thông qua phương pháp này, họ mới có thể trở nên nhận thức về nhau và tương tác với nhau.

Tôi không chắc chắn lối vào đến các chiều kích khác được đề cập trong phiên này có thể được phân là một cổng hay một cửa sổ hay không. Trong Vũ Trụ Xoắn 1, khái niệm này được giải thích là: Cổng là cái bạn có thể di chuyển qua tiến vào một chiều kích khác, trong khi với cửa sổ thì bạn chỉ có thể nhìn qua và quan sát.

Các phiên khác của mục này cũng liên quan đến các cổng có thể tiến vào và thoát ra, không phải các cửa sổ chỉ được sử dụng để quan sát.

Chương 20
NGƯỜI THỔ DÂN

Đây là phiên làm việc với Lily – một nhà tâm lý học, được tổ chức trong Hội nghị WE (Walk-In trong Tiến triển) ở Las Vegas vào tháng 4 năm 2002. Nó chứng minh rằng cổng đã có một lịch sử lâu hơn chúng ta có thể tưởng tượng, và đã được tích cực sử dụng.

Khi ra khỏi đám mây, Lily thấy mình đứng giữa cỏ cao xa đến cuối tầm mắt. Tâm trí cô cung cấp địa điểm mà không cần hỏi.

L: Những cánh đồng cỏ dại cao như lúa mì. Và nó nói “Veldt, Úc”.

D: Đó là nơi mà bạn cảm thấy có thể là chỗ này?

L: Tôi cảm thấy là vậy. Chỗ này có cảm giác phẳng. Và có cảm giác là một phần của một khối đất lớn.

Cô được bao phủ bởi cỏ mà cô giả định là lúa mì, nhưng có cái gì đó chắc chắn không phù hợp với bối cảnh vụ mùa mà cô có thể nhìn thấy ở khoảng cách này.

L: Tôi cảm thấy khối đá nguyên khối lớn ở xa.

D: Bạn nói khối đá nguyên khối có nghĩa là gì?

L: Một gò lớn. Đá. Được làm bằng đá, nhưng đá to hơn và phẳng hơn.

Tôi nghĩ nếu cô ấy nói về Australia, có lẽ đó là Ayers Rock nằm ở giữa lục địa. Điều này rất quan trọng vì nó đứng một mình trên địa hình phẳng và hoang vắng. Nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cô, vì vậy tôi đã hỏi về những ngọn núi khác.

L: Ayers. Họ nói Ayers. Nó chỉ tọa lạc một mình.

Thông tin tìm thấy trên Internet: Ayers Rock còn được biết đến bằng cái tên thổ dân “Uluru”. Đây là tảng đá nguyên khối lớn nhất thế giới, cao 318 m so với mặt sa mạc ở trung tâm Úc, với chu vi 8 km. Nó được coi là một trong những kỳ quan tuyệt vời của thế giới, nằm trên một điểm lưới chính của hành tinh giống như Kim tự tháp lớn ở Ai Cập. Tùy thuộc vào thời gian trong ngày và điều kiện khí quyển, khối đá này có thể thay đổi màu sắc đáng kể, bất cứ cái gì từ màu xanh sang màu đỏ phát sáng.

Ayers Rock được coi là thánh địa và được tôn kính rất nhiều trong tín nhưỡng thổ dân. Những thổ dân tin rằng nó rỗng bên dưới, và có một nguồn năng lượng mà họ gọi là “Tjukurpa”, “Thời Gian Mơ”. Thuật ngữ Tjukurpa cũng được sử dụng để đề cập đến ghi chép của tất cả các hoạt động về một sinh mệnh tổ tiên đặc thù từ khi khởi đầu đến khi kết thúc hành trình của họ. Thổ dân biết rằng khu vực xung quanh Ayers Rock là nơi sinh sống của hàng chục sinh mệnh tổ tiên mà hoạt động của họ được ghi lại ở nhiều địa điểm riêng biệt. Tại mỗi địa điểm, các sự kiện đã diễn ra có thể được kể lại. Có rất nhiều hình vẽ đá cổ được tìm thấy trong khu vực. Một số đã được dịch và một số thì không. Các bức vẽ thường xuyên được trùng tu, với những lớp sơn chồng trên nhau, có niên đại từ hàng ngàn năm trước.

* * *

D: Khối đá màu gì?

Giọng cô bắt đầu thay đổi, trở nên đơn giản hơn, gần như nguyên thủy. Cô đã nói rất thận trọng.

L: Tối. Màu nâu đỏ. Khi mặt trời chiếu vào, nó sẽ thiên về màu lửa đỏ nhiều hơn.

Cô chắc chắn đang mô tả Ayers Rock.

D: Nhưng mặt khác, xung quanh bạn chỉ có đồng cỏ.

L: Lúa mì. Hay những gì trông giống cỏ cao. Cứng, cứng hơn cỏ.

D: Có dấu hiệu nào về nơi cư ngụ, nhà cửa hay bất cứ thứ gì không?

L: Ở đây thổ dân (có khó khăn với từ đó) những người sống gần đó. (nhấn mạnh) Người bộ lạc sống gần đó.

Tôi yêu cầu mô tả về bản thân. Cô ấy là một người đàn ông da nâu tóc đen, “tóc mặt rất nhỏ”, mặc “tấm da che thân và thắt lưng tôi”. Anh ấy ở tuổi hai mươi hay ba mươi, nhưng đó không phải là trẻ. Anh nói cơ thể mình “mạnh mẽ, mạnh mẽ như chiến binh. Dũng cảm, tôi dũng cảm.”

D: Bạn có đeo vật trang trí nào hay...

L: (gián đoạn) Hạt. Xung quanh cổ tôi. Một số loại sợi, với bùa kim loại cho sự dũng cảm và bảo vệ. Và trong tóc của tôi, bạn sẽ nhận thấy, tôn vinh. Ký hiệu tôn vinh trong cộng đồng.

D: Cái gì trong tóc của bạn tượng trưng cho điều đó?

L: Vòng xương, ngà và kim loại.

D: Có nối vào tóc của bạn không?

L: (Tạm dừng) Giống như một sợi dây chuyền trên đầu tôi. (Cô ấy đã nói rất đơn giản và sử dụng những từ mà thực thể quen thuộc) Tôi là... nơi trạng thái. Giống như người đứng đầu, nhưng không phải là người đứng đầu. Tôi nỗ lực và thu được điều này. (Bối rối) Bạn có thể... bạn không thể nhìn thấy tôi?

D: Không tốt lắm. Giống như có một tấm màn chia cách chúng ta.

L: Ngực của tôi lớn với niềm tự hào và cơ bắp.

D: Đó là lý do tại sao tôi phải đặt câu hỏi, bởi vì tôi không thể nhìn thấy bạn rõ ràng. Bạn có liên quan đến điều đó không? (Có) Bạn có đồ trang trí nào khác không?

L: Vâng, da của tôi có vết rạch. Chúng tôi làm điều này như là vấn đề của khóa học trong độ tuổi trưởng thành và chứng tỏ ở tuổi dậy thì. Với mỗi lần giết chết động vật tự nhiên và những người định cư khác đến để làm hại chúng tôi. Nhưng chúng tôi tránh xa việc giết chết con người, vì đó là chống lại tín ngưỡng của chúng tôi.

D: Tôi thấy. Nhưng khi bạn giết một cái gì đó, thì bạn làm một vết rạch?

L: Vâng. Đó là một dấu hiệu của sức mạnh chiến binh.

D: Bạn làm vết rạch ở đâu?

L: Trên cẳng tay phải phía trên của tôi. Đôi khi cánh tay trái. Và ngực trên vú. Phía bên trên... cổ và ngực.

D: Đây là cách bạn nhận được bùa tôn vinh, thông qua các hành động bạn đã làm? Giống như giết thú vật?

L: Các vết rạch nhiều hơn cho mỗi thành quả. Bùa thiên về trở nên trưởng thành nhiều hơn trong nền văn hóa của chúng tôi. Nó là một chỗ danh dự và nhân phẩm. Bạn có nó từ thời thơ ấu. Bạn biết bạn được mong đợi làm gì.

Những lời của cô đã được lựa chọn cẩn thận, như thể chúng lạ lùng và không quen thuộc với thực thể. Cô đã nói rất thận trọng và trực tiếp.

D: Sau đó, bạn nhận được cái này như một dấu hiệu của việc đạt đến trạng thái đó.

L: Vâng. Không phải tất cả mọi người trong bộ tộc đều có cơ hội này.

D: Nhưng bạn nói bạn giết những con vật bản địa.

L: Vâng. Đó là vai trò làm người của tôi. Tôi giết bằng giáo và tay.

D: Động vật sẽ rất nhanh, phải không?

L: Chúng tôi thông minh. Chúng tôi biết làm thế nào để theo dõi, truy vết động vật và tấn công vào đúng thời điểm. Chính xác là giết cái gì.

D: Nhưng bạn đã nói, đôi khi bạn phải giết người?

L: Khi người định cư đến để tiêu diệt đất đai hoặc người dân chúng tôi, chúng tôi đôi khi phải — cha tôi nói với tôi nhiều về nó — nhưng tôi cũng cảm thấy rằng tôi cũng đã làm như vậy. Đó không phải là điều tôi muốn làm — gây tổn hại. Nhưng đôi khi bạn phải bảo vệ. Người của tôi.

D: Đó là sự thật. Những người định cư đến, họ cũng là những người da nâu?

L: Người da trắng. Và... và... (do dự, với một tiếng thở dài)... người phát sáng.

D: Bạn nói những người phát sáng nghĩa là gì?

L: (Anh ta có vẻ e ngại.) Bóng đèn. Họ giống như bóng đèn. Những người tỏa sáng và rạng ngời. (Cô ấy thở nhanh hơn.)

D: Những người da trắng trông giống như bạn và chỉ khác màu da? (Vâng) Còn những người kia thì có vẻ khác?

L: (bối rối và sợ hãi) Họ làm... cùng với những người phát sáng đang... (tìm kiếm từ) quay cuồng họ. Tâm trí... bộ não… lực lượng đằng sau họ. Bong bóng phát sáng... những sinh mệnh phát sáng là những người phụ trách. Họ có sức mạnh.

Thật khó khăn, nhưng anh hài lòng rằng mình đã tìm ra những từ thích hợp.

D: Tôi nghĩ ý bạn là những người da trắng là người định cư.

L: Những người da trắng xuất hiện từ... (có khó khăn) tàu vũ trụ? Tòa nhà? Vật? Đi ra từ thứ phát sáng nơi có những sinh mệnh phát sáng.

D: Có những sinh mệnh phát sáng ở đó, và người da trắng xuất hiện từ đó?

L: Vâng, những người da trắng xuất hiện. Và những sinh mệnh phát sáng, giống như ống nghiệm, hoặc ngô lớn trên thân, những sinh mệnh phát sáng trông giống như bắp ngô. Dài và thuôn.

D: Vậy, họ trông có vẻ khác với những người khác.

L: (Vui mừng vì cô ấy đã làm cho tôi hiểu) Vâng, vâng!

D: Vậy đó là thứ bạn chưa từng thấy trước đó.

L: Chưa bao giờ! Khủng khiếp! (thở lớn) Chúng tôi không thể đến đó. Họ đến từ rất xa trên bầu trời. Những người da trắng nói chuyện với chúng tôi, và giải thích cho chúng tôi.

D: Những người phát sáng, bạn có thể vẽ ra bất kỳ nét mặt hoặc các đặc điểm nào không? Hay là chỉ là sáng lên thôi?

L: Toàn sáng và dao động, và não. Toàn não. Biết, biết, biết, biết.

D: Ý của bạn là gì khi nói toàn não?

L: Họ toàn tri. Họ biết, họ thấy mọi lúc. Và như... máy tính, nhưng vẫn sống và có nhịp đập. Không có tay, không có chân, không có mặt. Tuy nhiên, màu sắc ở phần trên cùng của vỏ kén cao khác với phần dưới cùng của vỏ. Dưới cùng của vỏ kén là màu xanh lam, màu xanh dương óng ánh và màu xanh lá cây. Phần trên của vỏ kém trắng là chỗ não. Dài.

Rõ ràng thực thể đã miêu tả từ ngữ từ từ vựng hiện đại của Lily. Bằng không người thổ dân sẽ không có từ để giải thích những điều chưa biết mà anh ta đang cố miêu tả với tôi.

D: Nhưng bạn đã nói, những người này đến, và bạn không thể đến đó.

L: (Ngắt lời) Không! Không đi lên tàu. Không đi đến tàu.

D: Nó đáp xuống đâu?

L: Những vách đá, dưới những tảng đá. Xa khỏi đá nguyên khối, nhưng gần đá. Và không gần lúa mì. Người da trắng... họ đến với chúng tôi. Và họ giải thích. Ban đầu chúng tôi sợ. Chưa từng nhìn thấy màu trắng. Chúng tôi nghĩ họ bị bệnh. Họ không có máu trong người. Và không có tóc như chúng tôi. Không có tối. Không... không có thứ gì giống như chúng tôi. Tất cả màu trắng. Không quần áo. Nhưng không... (khó khăn) không có thứ sinh sản. Không có những gì chúng tôi có.

Anh rõ ràng là đề cập đến cơ quan sinh dục.

D: Họ có mắt như bạn không?

L: Vâng. Nhưng không chớp mắt. Không chớp mắt. Họ là những người da trắng, nhưng khác biệt. Nhưng không... cái mà bạn gọi là “giải phẫu học”. Không giải phẫu học.

D: Nhưng bạn gọi họ là “người định cư”, phải không?

L: Họ đến để giải quyết, kiểm tra, lấy đất, nói chuyện với chúng tôi, đưa con cái của chúng tôi làm việc với họ.

D: Ý của bạn là gì, mang trẻ con của bạn đi?

L: Quay trở lại tàu. Dạy, nói chuyện, đi lên và xuống, và đưa chúng trở lại.

D: Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

L: Họ nói nó ổn. Họ là những người tốt. Con cái chúng tôi muốn học. Chúng tôi cảm thấy ổn. (Anh ấy không có vẻ tự tin về điều đó.) Tôi không đi đâu cả. Không đi đến đó. Không đi đến đó. Tôi sợ. Sợ. Không biết thế nào... không biết thế nào.

D: Và những người da trắng đến và nói chuyện với bạn....

L: (gián đoạn) Họ phát sáng một chút. Một chút.

D: Nhưng họ giải thích điều gì sẽ xảy ra?

L: Vâng, họ nói mọi thứ đều ổn. Bình tĩnh, không sao, thỏa thuận này. Chúng tôi thỏa thuận rằng không có tổn hại, và trẻ em ổn. Chúng học. Và mang về công cụ. Giáo và đá. Đá, trơn, cong ở cuối ngọn giáo. Và... vòng tròn. Đĩa. Giúp phụ nữ làm hạt giống, ngô, bánh mì.

D: Những cái đĩa này được tạo ra từ đâu?

L: Đá, nhưng mềm, tròn và mịn. Và dễ gõ. Trên bàn và bát đá. Họ cho chúng tôi thấy làm thế nào để làm cho dễ dàng hơn. Rất ổn. Làm thế nào họ tạo ra, chúng tôi không biết.

D: Họ không cho bạn thấy làm thế nào để làm ra chúng?

L: Không, họ cho. Trẻ em có thể học, chúng tôi hy vọng.

D: Có lẽ đó là một trong những điều họ đang dạy chúng.

L: Trẻ em bỏ thời gian ở trên tàu. Và tới lui. Chúng tôi không nói nhiều về điều này.

D: Trẻ con không nói cho bạn biết điều gì xảy ra khi chúng trở lại?

L: (Anh ta có vẻ e ngại khi nói về nó.) Một hoặc hai đứa nói, nhưng không nói nhiều. Chúng đi học và tiếp tục, và trở lại.

D: Nhưng trẻ em có muốn nói về nó không?

L: Chúng nói không. Quá nhiều cho đầu, não, để hiểu. Nỗi sợ. Làm nữ giới sợ. Phụ nữ sợ, nhưng tôi mạnh mẽ. Tôi có thể lấy một ít.

D: Bạn có con không?

L: Vâng, năm. Hai con trai đi lên tàu. Chúng thích.

D: Chúng đã được dạy các thứ?

L: Vâng, đi du hành. Đi đến nơi xa, những địa điểm. Không phải ở đây. Chúng đi xa.

D: Chúng có nói với bạn nơi chúng đã đi đến trông như thế nào không?

L: Xa khỏi mặt trăng. Chúng nói rằng những sinh vật màu tím sống ở đó. Nhưng không giống nơi ở của chúng tôi, thế giới của chúng tôi. Tất cả các màu xanh lá cây và thực vật nơi mà các loài sinh vật tím ở. Nóng bức. Nóng và ẩm trên da. Những sinh mệnh màu tím không có da giống chúng tôi. Nó giống như cao su. Họ là cái gọi là “lưỡng cư”. Sinh mệnh tím là loài lưỡng cư.

D: Điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn?

L: Họ bơi lội và đi ngang hàng. Họ đã thu hút mình trong bụi bẩn. Họ trông giống như kỳ nhông lửa (salamander). Bạn có nhìn thấy chưa?

D: Tôi biết một con kỳ nhông lửa thì giống như thằn lằn.

L: Bơi nhiều hơn con thằn lằn. Và họ cũng đứng thẳng. Thằn lằn không phải là tiên tiến. Rất tròn, tính cao su. Không được định nghĩa, không cứng và nhọn như thằn lằn. Nhám hơn.

D: Bởi vì thằn lằn đôi khi có da nhám.

L: Đây thì mịn và tính cao su. Và họ cũng phát sáng, nhưng không nhiều như các sinh mệnh phát sáng trên tàu. Những người sáng ngời nhất. Sáng ngời nhiều.

D: Đây có phải nơi con trai bạn được dạy không? Hay chúng được dạy trên tàu?

L: Chúng đi nhiều nơi. Họ đã dạy trên tàu và ở những nơi mà họ đi đến.

D: Chúng có nói những gì chúng được dạy không?

L: “Nhiều lời dạy, cha, cha sẽ không hiểu” Đó là những gì chúng nói với tôi. Chúng tử tế với tôi. Chúng nói rằng tôi sẽ không hiểu. Giống như, để trẻ con trong thế giới của bạn giải thích cho người già một trăm tuổi về máy tính. Tốt hơn là nói, “Cụ sẽ không hiểu.” Không hiểu, vâng. Thế giới của bạn rất tiên tiến, như con tàu, vâng?

D: Tôi nghĩ thế.

Như vậy, bằng cách nào đó, người thổ dân có thể biết rằng trong thế giới nơi đối tác của mình – Lily đang sống, mọi thứ rất khác biệt. Rõ ràng, nó đã không gây bối rối cho anh ta. Tôi đã gặp chuyện này trong những ca khác, nơi tôi nói chuyện với người bản địa. Họ trực quan hơn và thường có thể thấy các chiều không gian khác mà không nhận thấy bất cứ điều gì là không bình thường.

D: Nhưng trong cuộc sống của bạn, mọi thứ rất đơn giản?

L: Vâng, và tàu rất, rất xa. Họ đến từ rất xa trong thời gian. Họ du hành xa vào thời gian.

D: Đó là những gì con trai của bạn đã nói với bạn? (Vâng) Nhưng ít nhất bạn biết chúng không bị tổn hại.

L: Vâng, chúng yêu điều đó. Chúng muốn nhiều hơn nữa.

D: Họ đã cho chúng những hướng dẫn nào, về những gì chúng được dạy?

L: Dưỡng đất cho người bản địa. Làm cho nó trồng tốt hơn, cho đất. Làm cho đất thêm... (không chắc chắn) khô hơn, trồng đậu tốt hơn và cây thân lúa. Không hợp lý. Nhưng họ nói nó sẽ xảy ra. Tôi nói chúng tôi cần nước cho màu mỡ. Họ nói là khô. Họ cho chúng tôi thấy... chất lỏng trong ống. Nhưng nó không phải nước. Nó giống như thuỷ ngân. Nó trông giống hỗn hợp màu trắng bạc của các sinh mệnh tím. Bạn đổ nó vào đất khô cằn, và nó làm cho mọi thứ phát triển. Thật đáng ngạc nhiên!

D: Vậy bạn không cần nước?

L: Không cần. Và những người da trắng, họ chỉ cho chúng tôi cách trồng trọt và làm ruộng. (bối rối) Làm thế nào có thể? Nên họ giúp chúng tôi, và chúng tôi phát triển mạnh mẽ. Có thức ăn cho trẻ sơ sinh. Và họ đưa con cái chúng tôi đi chơi. Và... xem xét chúng.

D: Họ có cho bạn thấy làm thế nào làm ra chất lỏng này không?

L: Nó đến từ con tàu. Từ hành tinh tím.

D: Vậy bạn không thể kiếm được nhiều hơn?

L: Không. Đó là trao đổi. Chúng tôi cho con cái mình học tập. Họ cho chúng tôi dung dịch ống nghiệm để phát triển nuôi trồng.

D: Nhưng bạn chỉ có nó khi họ cung cấp cho bạn. Bạn không thể làm ra cho mình.

L: Chúng tôi có nó mãi mãi. Họ không đi xa.

D: Vậy họ sẽ ở lại và tiếp tục cho nó cho bạn.

L: Chúng tôi nghĩ vậy. Họ ở đây. Họ là những người rất tốt.

D: Có nước gần đó không? Bởi vì bạn cũng phải có nước để sinh sống.

L: Không đủ. Rất khô. Đó đôi khi là vấn đề.

D: Nhưng bạn nói rằng trước đây, đôi khi người của bạn đã giết những người định cư. Điều đó xảy ra khi nào?

L: Ngay từ đầu. Khi họ lần đầu tiên đến. Chúng tôi không biết. Chúng tôi đã phạm sai lầm. Chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi nghĩ họ đến để cướp con của chúng tôi đi. Và chúng tôi đã chiến đấu. Chúng tôi giết hai người. Và rồi chúng tôi theo dấu.

D: Đấy là hai trong số những người da trắng? (Vâng) Họ có cố gắng tự vệ không?

L: Không giống chúng tôi. Họ đưa họ lên tàu để chữa cho họ.

D: Vậy họ đã không chết?

L: Họ chết. Và sau đó họ... họ cho họ cuộc sống mới. (Ngạc nhiên) Họ cung cấp cho họ năng lượng mới trên cơ thể. (Không chắc chắn làm thế nào dùng từ nói điều đó.) Năng lượng linh hồn mới trên cơ thể đã chết. Từ đầu. Đi xuống và lấp đầy cơ thể. Và cơ thể nằm trên mặt phẳng trên tàu. Linh hồn đi vào phần trên cùng, sáp nhập, và mang lại sự sống một lần nữa.

D: Đấy là những gì họ nói với bạn?

L: Đấy là những gì tôi nhìn thấy qua con trai tôi.

Khi Lily tỉnh dậy, cô vẫn giữ hình ảnh tâm lý về cách nó đã được thực hiện. Cô thấy rằng những người ngoài hành tinh đã chết được đặt trên một tấm băng ca, và một ánh sáng trên cao như một vầng hào quang mang họ trở lại cuộc sống.

D: Vậy người của bạn giết họ bằng giáo?

L: Với chất độc trong mũi giáo. Có một loài thực vật chết người. Tôi nói chính xác đối với động vật lớn. Nếu bạn rạch trúng mũi giáo ở cổ. Thông qua tĩnh mạch. (Tay chuyển động cho thấy phía cổ. Có thể là tĩnh mạch cổ) Bạn giết.

D: Đây là cách bạn giết những con vật?

L: Động vật lớn.

D: Đây là cách một số người giết những người đầu tiên đến? (Phải) Họ phải rất kinh ngạc, phải không?

L: Không, họ biết hành tinh này là nguy hiểm. Không ai từng nói điều đó. Họ có kiến thức. Họ biết về chúng tôi. Họ nói rằng họ đã đến trước kia. (dừng) Một ngàn năm trăm. Họ đã đến trước đây.

D: Một ngàn năm trăm năm trước?

L: Năm một ngàn năm trăm.

D: Người dân của bạn có bất kỳ truyền thuyết gì về loại người này không?

L: Vâng, trên đá. Bong bóng. Vòng tròn từ bầu trời.

D: Nó được vẽ trên đá?

L: Trên những vách đá mà họ đã quay trở lại.

D: Những người của bạn đã biết họ từ trước, nên vẽ những bức vẽ trên đá tảng?

L: Vâng. Và họ biến mất. Nhiều người biến mất, và họ không trở lại. Người dân chúng tôi. Từ trước thời cha mẹ tôi, trước cha mẹ của họ, trước cha mẹ họ nữa. Đây là truyền thuyết, bạn đã hỏi. Họ đến và nhiều người không trở lại. Họ đã đi vào đĩa, và không trở lại. Điều tương tự cũng đúng với người của bạn ở đất nước này.... (Tạm dừng, bối rối.)

D: Bạn có thể thấy tôi đang nói từ đâu?

L: Vâng, họ đang cho tôi thấy. Bạn là như... du hành trong thời gian.

D: Vâng, đấy là những gì tôi thích làm. Và tôi học được nhiều thông tin theo cách này. Chúng tôi bị mất thông tin.

L: (Ngạc nhiên) Anasazi! Họ nói bạn biết Anasazi. Tương tự. Bạn hiểu chúng tôi.

Anasazi là một bộ lạc người Mỹ da đỏ sống ở Chaco Canyon bang New Mexico vào thế kỷ 14. Họ hoàn toàn biến mất, và không ai xác định rõ được nguyên nhân, mặc dù tàn tích của họ đã được nghiên cứu rộng rãi. Có phải anh đã chỉ ra rằng đã có một lời giải thích siêu nhiên?

D: Sau đó mọi người biết họ là nguy hiểm. Đó là lý do tại sao người dân của bạn giết họ, vì sợ họ sẽ lấy người đi như họ đã làm trong truyền thuyết?

L: Chúng tôi chỉ lo cho con cái của mình. Chúng tôi không nghĩ đến truyền thuyết. Chỉ có con của chúng tôi. Thật là đáng sợ. Hình vẽ thì không có vẻ đáng sợ. Bạn không bao giờ thấy bất cứ cái gì như thế này. Họ không có cơ thể và các bộ phận như con người.

D: Ít nhất, bạn không giết những người xa lạ. Họ đã được đưa trở lại cuộc sống. Điều đó thật kỳ diệu, phải không?

L: Họ đã giết, và sau đó hoàn dương. Thuốc tốt.

D: Nhưng chung quy, bạn không muốn đi đến nơi mà con tàu đậu? (Không muốn) Bạn rất dũng cảm, nhưng không phải là loại dũng cảm đó.

L: Cha tôi nói với tôi, “Đừng đến gần tàu!” Những người khác đã không trở lại. Tôi có trách nhiệm với gia đình, và con tôi. Tôi không đi. Tôi vâng lời. Cha tôi nói, không đi. Tôi phải bảo vệ gia đình tôi. Bây giờ tôi nói chuyện với những con người trắng. Không sợ hãi. Tôi không đi đến tàu. Người trắng nói ổn. Con tôi cho tôi thấy họ ổn. Con tôi giới thiệu tôi với họ.

D: Và họ đang học nhiều, và họ đang cho mọi thứ để người dân của bạn sử dụng.

L: Đối với vụ mùa của họ.

D: Điều đó có nghĩa là họ không muốn làm tổn thương bạn. Họ muốn giúp bạn. (Vâng)

Tôi quyết định đã đến lúc chuyển anh ta đến một cảnh khác khi anh lớn hơn để có thể thu thập thêm thông tin. Tôi chuyển anh ta đến một ngày mà anh ta coi là quan trọng, khi có chuyện xảy ra. Cô ấy dường như đang nhìn một cái gì đó.

D: Nó là gì?

L: Nó là một cấu trúc. Nó trông giống như một nụ hoa đá, một tác phẩm điêu khắc bằng đá, một viên đá... hình kim cương, nhưng bầu, với màu xanh khác biệt và... màu lam sậm trên chu vi, màu xanh lục và trắng — trắng nhờ nhờ — trắng chạy qua đá. Tôi đang phải đối mặt với cái này. Nó cao. Nó cao hơn người.

D: Nó nằm ở đâu?

L: Trong đất. Bị mắc kẹt trong đất.

D: Có phải nó đã ở đó trước đấy không? (Không) Có ai đó làm ra nó, điêu khắc ra nó hay gì đó?

L: Tôi không... Tôi không ở trên vùng đất quê nhà.

Câu trả lời này là một bất ngờ.

D: Ồ? Bạn không ở nơi bạn đang sống?

L: Vâng, tôi... ở thế giới khác.

D: Làm thế nào bạn đến đó được?

L: Tôi không biết. Tôi cảm thấy không thoải mái. Ở đây tối đen. Nó không quen thuộc.

D: Tôi không muốn bạn cảm thấy không thoải mái. Bạn sẽ nói chuyện với tôi, và không để nó làm phiền bạn nhé?

L: Vâng. Không có gì giống như những cái tôi biết. Nó là... như đá vỏ chai. Cao hơn tôi. Lớn hơn tôi. Nó có hình dạng như một chiếc lá lớn đứng thẳng. Ở giữa bắt đầu nhô ra, sau đó trở nên mỏng hơn một lần nữa ở phía trên. Và đó là đá! Và tôi đi tới cái này. Và đó là những gì tôi nhìn thấy khi bạn đưa tôi đến đây.

D: Có bất kỳ tòa nhà nào xung quanh không, hay nó ở đó một mình?

L: Không có, không có kiến trúc. Nhưng bạn hỏi, tôi nghe và cảm nhận được một đường hầm. Đường hầm đá. Ah! Tôi hỏi. Tôi đang ở bên trong Trái Đất.

D: Đó là lý do tại sao rất tối?

L: Vâng. Rất khác biệt.

D: Khi bạn hỏi như thế, bạn có thể nhận được câu trả lời? (Vâng) Thật tốt. Làm thế nào bạn đến được nơi này?

L: Họ đã để tôi ở đây. (Một sự khải ngộ.) Tôi đi qua cánh cửa. Họ nói, trong ngôn ngữ của bạn là “cổng”.

D: Ở nơi bạn đang sinh sống?

L: Gần. Gần những vách đá.

D: Bạn nói bạn sẽ không đi đến gần tàu.

L: Không gần tàu. Gần, nhưng xa. Không có tàu. Gần những vách đá. Hình như có một lối đi.

D: Họ có đưa bạn đến đó không?

L: Anh ấy cho thấy con đường. Tôi đã tự đi. Tôi đi bộ qua cánh cổng. Cửa tối.

D: Cánh cổng trông như thế nào khi bạn nhìn thấy nó lần đầu tiên?

L: (Ngạc nhiên) Một cái bóng! Nó giống như một đường thẳng hoặc một cái bóng trong khối đá đỏ. Bạn đi đến nó, và bạn bước chân của bạn để đi qua, rồi bạn biến mất. Rồi tôi nhìn thấy khối đá này trước mặt tôi. Nó giống như một vị thần. Tôi nghĩ nó... Tôi tin rằng đó là một vị thần.

D: Có ai ở với bạn không?

L: Không, tôi không thấy họ.

D: Họ chỉ để bạn đi qua. Bạn định làm gì?

L: Tôi đang nhìn xung quanh... tìm ánh sáng. Tìm người khác. Và tìm cách trở về.

D: Bạn có thể quay lại và trở về theo cách bạn đã đến?

L: Tôi không thấy gì ngoài bóng tối với một chút ánh sáng. Đường hầm.

D: Không phải là con đường bạn đã đến?

L: Không, tôi đi bộ, bước một bước, rồi tôi ở đây. Tôi không biết tôi đã đến thế nào.

D: Bạn không thể tìm thấy lối đi mà bạn đã đi qua?

L: Không, tôi không thể. Tôi cảm thấy tôi cần phải nhìn và ở chỗ bức tượng này. Để nhận điều gì đó. Hoặc tại sao tôi ở đây? Phải vì một lý do gì đó. Bạn có biết cái này là cái gì không?

D: Không, không có gì tôi quen thuộc. Tôi cũng bối rối như bạn.

L: (Ngạc nhiên, một sự khải ngộ) Kiến thức ở đây. Tôi nhận được kiến thức từ khối đá này. Tôi nhận được kiến thức từ việc đứng ở đây trước hòn đá, và chạm đầu của tôi lên khối đá. Đứng lên gần nó, và đặt trán của tôi áp lên đá.

Việc mô tả một viên đá kỳ lạ có kiến thức sâu rộng và nằm dưới lòng đất nghe có vẻ tương tự như hai trường hợp mà tôi đã viết trong những cuốn sách khác. Trong The Custodian, John Johnson được đưa từ phòng khách sạn ở Ai Cập tới một căn phòng dưới đất, nơi có một tảng đá khổng lồ giữa phòng chứa đựng kiến thức tuyệt vời mà anh ta đã được trao cho, nhưng không thể giữ lại hoặc lặp lại. Trong Legacy From the Stars, có một ca đề cập đến một tảng đá tương tự nằm trong một thành phố ngầm trong tương lai khi khí quyển Trái Đất bị nhiễm độc đến mức sống trên bề mặt là bất khả thi. Những người sống sót phải sống dưới sự quản lý của một loại hiện hữu dưới lòng đất kiểu tổ kiến. Trong một căn phòng, có một khối đá to lớn nơi mà người ta có thể tiếp cận bất kỳ kiến thức nào họ muốn bằng cách đặt tay lên nó, hoặc để trán của họ áp lên nó. Mỗi ca đại diện cho kiến thức được lưu giữ bằng cách nào đó trong đá.

D: Giống như phép thuật?

L: Giống như thẩm thấu.

D: Những kiến thức nào đi qua bằng cách đó?

L: Khoa học. Các vấn đề học thuật.

D: Bạn có hiểu nó không? (Ngạc nhiên: Vâng!) Mặc dù nó khác với nơi bạn xuất xứ?

L: Đó là cách để xuyên qua thời gian mà không đi trên tàu.

D: Tôi thấy. Bạn có nghĩ đây là cách mà con trai bạn được dạy không?

L: (ngạc nhiên) Tôi không biết! Tôi nghĩ chúng học được trên tàu. Cảm thấy cái này mới mẻ. Tôi không biết có ai biết về điều này không. Cảm thấy bí mật.

D: Nhưng họ cho phép bạn đi đến đó, phải không?

L: Họ không ngăn tôi lại. (Tạm dừng) Tôi không biết họ có cho tôi xem không, hay các con tôi có cho tôi xem không. Tôi không biết liệu họ có biết tôi đang ở đây không.

D: Nếu bạn nhận được thông tin từ khối đá đó, bạn sẽ làm gì?

L: Du hành.

D: Ý của bạn là gì?

L: Tôi muốn trở lại và tìm những người dân của tôi mà đã rời khỏi đây. Tôi muốn mang họ về.

D: Những người trong truyền thuyết? (Vâng) Bạn nghĩ đó là khả thi?

L: Vâng. Tôi cảm thấy tôi có thể lấy nó từ đá. Và nếu tôi mang người dân về, thì tôi có thể chết trong an bình.

D: Bạn có nghĩ đá sẽ nói với bạn không?

L: Đó là hy vọng của tôi. Và đưa tôi đến đó. Tôi có cảm giác. Tôi không biết làm thế nào có khả năng, nhưng tôi cảm thấy bằng cách làm việc với đá, tôi có thể tìm thấy những người dân của tôi.

D: Bạn có nghĩ điều đó sẽ nguy hiểm không?

L: Không nguy hiểm hơn những gì tôi đã làm. Xuống đây đến đường hầm.

D: Nhưng nếu tìm thấy họ, thì làm sao bạn có thể mang họ trở về?

L: Tôi muốn thử. Tôi trước kia không nghĩ. Tôi thử.

D: Bạn đã nghĩ về điều này trước đây, về việc tìm kiếm mọi người?

L: Không. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy muốn kết nối, tìm kiếm, thu thập họ lại.

D: Vậy, bạn không thực sự lo lắng về việc bạn sẽ làm sao ra khỏi đây.

L: Tôi sẽ... đi về phía trước. Tôi muốn đi vào khối đá.

D: Bạn nghĩ rằng bạn có thể hợp nhất với nó? (Vâng) Cho tôi biết điều gì xảy ra. (Tôi nhấn mạnh với cô ấy rằng cô ấy đã được bảo vệ.) Cảm thấy gì?

L: Tôi là ánh sáng. Tôi sáng lên. Tôi... Tôi là Mặt Trời vĩnh cửu.

D: Khi nào điều đó xảy ra?

L: Tôi hợp nhất với đá. Tôi ấn đầu của tôi vào đá, rồi cơ thể vào đá. Và tôi đang ở đây bây giờ. Tôi là ánh sáng. Tôi... giống như một ngọn lửa. Tôi có thể đi bất cứ đâu.

D: Bạn nói bạn đã “ở đây”. Đây là đâu?

L: Tôi đứng trước hòn đá.... trong đường hầm. Và bây giờ tôi... không ở đâu cả. Tôi là ánh sáng. Tôi là năng lượng.

D: Bạn không còn cơ thể mà bạn đã có? (Không còn) Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

L: Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi không muốn trở lại. Tôi muốn tìm người, nhưng tôi không muốn trở lại cơ thể của tôi. Quá nhỏ. Quá... hạn chế.

D: Quá giới hạn?

L: Vâng. Thứ này lớn. Bây giờ tôi có lẽ biết những gì con trai tôi biết.

D: Những gì chúng không thể nói về. Bạn nói điều gì đó về Mặt Trời?

L: Tôi cảm thấy tôi là Mặt trời.

D: Phát sáng, ý bạn là gì?

L: Và lớn.

D: Lớn và rực rỡ. Điều đó rất quái lạ, phải không?

L: Không cảm thấy lạ. Cảm thấy như tôi đã ở đây trước kia.

D: Bạn sau đó không hoài niệm cơ thể.

L: Không, tôi không muốn cơ thể.

Đây có phải là chuyện đã xảy ra với những người mà đã biến mất khỏi bộ tộc? Có lẽ họ cũng vấp vào cánh cổng gần vách đá này. Cánh cổng cũng ở gần đó, nơi con tàu luôn xuất hiện. Có lẽ người ta liên kết sự biến mất của họ với những sinh mệnh bí ẩn. Có lẽ những sinh mệnh kia đã sử dụng cánh cổng này để đi lại giữa các thế giới.

D: Cảm giác như thế nào?

Giọng của Lily thay đổi và trở lại bình thường, không còn là thổ dân tìm kiếm những từ đúng, và nói một cách thận trọng. Nhân cách đó dường như đã bị bỏ lại phía sau, và nhân cách thật xuất hiện.

L: Cảm thấy vinh quang. Nó cảm thấy... giống như các thiên thần khiêu vũ. Tôi có thể cảm nhận được tất cả các sinh mệnh khác. Tôi có thể cảm nhận được tất cả sự thông minh. Tôi không còn thất học nữa. Tôi biết tất cả.

D: Nhanh chóng như bạn bật công tắt. Đó có phải là ý bạn không?

L: Vâng. Cơ thể và cuộc đời của tôi khi làm người đó là nam giới, thất học, nguyên thủy, không văn hóa. Anh ấy là một người tốt, nhưng anh ấy... nguyên thủy. Tôi là cùng một người, tôi nghĩ. Nhưng tôi không còn cảm giác nam hay nữ. Tôi cảm thấy mọi thứ. Tôi cảm thấy mình có thể biết được bất cứ điều gì bởi sự tồn tại.

D: Đó là một cảm giác tuyệt vời, phải không?

L: Đó là phương thức của nó.

D: Vậy đó là một nơi hoàn hảo.

L: Vâng, nhưng nó không phải là một nơi. Nó ở khắp mọi nơi. Nó không có bức tường. Tôi vô hạn. Tôi không muốn trở lại cơ thể đó và sự giới hạn đó.

D: Trong trạng thái hiện tại, bạn có thể biết điều gì đang xảy ra. Bạn có hiểu thêm về những người trắng kia không? Và những gì đã xảy ra với người dân của bạn tại thời điểm đó?

L: Sinh mệnh trắng là những người du hành không gian. Họ đi khắp thiên hà xa rộng, tìm kiếm những nền văn minh có cái gì đó để cung cấp, cái gì đó có thể phát đạt, cho cả hai. Đó là sự trao đổi bình đẳng. Họ là những sinh mệnh tốt. Họ đã làm việc này hàng thiên niên kỷ qua, trong những thế kỷ vô tận. Họ là những người du hành không gian.

D: Thế còn những người phát sáng thì sao? Họ khác với những người da trắng.

L: Họ giống như... những sinh mệnh năng lượng mà là chúng tôi bây giờ. Chứa trong một bọc tế bào, một màng, sau đó có thể cho phép họ đi cùng với nhóm, giống như một đoàn tùy tùng. Bằng không sẽ rất khó khăn để chứa năng lượng miễn phí. Vì vậy, nó là một cái màng để đi du hành, giống như một bộ đồ phi hành gia.

D: Đây là hai loại sinh vật tách biệt.

L: Vâng. Họ đi cùng nhau. Các sinh mệnh màng không gian, hoặc chúng tôi trong bọc, hoặc bộ đồ, là những người giám hộ. Các chỉ huy của nhiệm vụ.

D: Vậy, họ không thực sự tương tác với người dân.

L: Không. Chúng tôi là toàn tri, toàn thị.

D: Vậy đó là lý do tại sao có hai nhóm riêng biệt. Nhưng họ đã làm việc này trong hàng ngàn thiên niên kỷ. Và nó không phải là tiêu cực, bởi vì họ đang cố gắng giúp đỡ mọi người.

L: Chắc chắn rồi. Đó là cách của vũ trụ. Giáo dục con người và thúc đẩy họ. Và không can thiệp trừ khi đó là mong muốn, và yêu cầu. (Tạm dừng) Còn những người lưỡng cư bạn hỏi.

Cô ấy hẳn đã đoán được tôi cũng sẽ hỏi về họ.

D: Vâng, những người có da màu tím?

L: Vâng. Họ có nội tạng vàng bên trong. Trường năng lượng của họ bên trong là tia vàng kim. Và vẻ ngoài màu tím của họ cho phép họ đối phó với khí hậu, và thở trong không khí.

D: Đấy chỉ là những nhu cầu ở nơi họ sinh sống. Loại cơ thể phù hợp cho nơi đó.

L: Vâng. Nơi họ sống là một hành tinh đỏ. Rất mang tính khí thể.

D: Nhưng con của bạn ở nơi khác đã được đưa đến đó để có thể học những điều này.

L: Ồ, vâng, những người lưỡng cư quan tâm đến việc nhìn thấy con người.

D: Họ cũng tò mò về chúng ta?

L: Vâng. Bé trai thích ốc sên, thằn lằn và cá. Vì vậy, nó không đáng sợ với chúng.

D: Và đây là những thứ mà người của bạn đã khắc trên đá?

L: Không, điều đó không được nói đến. Họ chỉ khắc những cái đĩa trên bầu trời, và những con người trắng đi vòng quanh. Nhưng chúng tôi không biết rằng điều này là có thật. Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết câu chuyện là gì và thực tế là gì.

D: Nhưng đã có một khoảng thời gian dài giữa những chuyến thăm của họ.

L: Vâng. Một thỏa thuận khác. Không cần phải quay lại từ bốn đến năm trăm năm Trái Đất. Để lấy mẫu đất, kiểm tra và điều tra xói mòn. Hiểu được các điều kiện khí quyển, và mang về các mẫu DNA của con người.

D: Bởi vì mọi thứ sẽ mất nhiều thời gian để thay đổi. (Vâng) Vì vậy, họ cách một thời gian sẽ trở lại để kiểm tra mọi thứ. (Vâng) Họ không ở đó liên tục. (Vâng) Những sinh mệnh này.

L: Đúng.

Tôi tiến hành liệu pháp, bởi vì, sau tất cả, đó là mục đích của phiên làm việc. Một số trong này là cá nhân và chỉ liên quan đến Lily, vì vậy nó sẽ không được gộp trong cuốn sách này.

D: Tôi biết nơi bạn ở cũng là một chỗ kỳ lạ, nhưng dường như bạn có tất cả kiến thức. Bạn có biết người được biết là Lily không? (Có) Ở nơi đó bạn biết trong một kiếp sống tương lai bạn sẽ là Lily? (Vâng) Bạn có thể truy cập thông tin về cô ấy không?

L: Tôi tin chúng ta đang ở trong một không gian tốt cho kiến thức. Tại sao chúng ta không thử? Và nếu không thể truy cập, chúng ta có thể yêu cầu sinh mệnh toàn tri đến. Họ có thể hỗ trợ nỗ lực này, bởi vì nó thuộc quyền hỏi của cô ấy. Mọi thông tin đều có
sẵn, ngay cả đối với bạn, nếu nó thích hợp. Chỉ khi đương sự, linh hồn, ước ao điều đó. Sau đó, họ có thể truy cập vào nó, nếu đó là đúng thời điểm.

D: Vâng. Thời gian luôn rất quan trọng.

L: Và chúng tôi không có ý làm bạn sợ khi chúng tôi nói “chúng tôi”, vì chúng tôi có nhiều khía cạnh của linh hồn.

D: Vâng, tôi hiểu khi bạn nói “chúng tôi”. Tôi đã nói chuyện với bạn rất nhiều lần.

L: Cảm ơn bạn.

D: Vì vậy mà điều đó không làm phiền tôi. Đó là khi tôi biết tôi có thể tìm thấy thông tin hữu ích. Cuộc sống của người đàn ông ở đất nước kia. Tôi gọi nó là “mất” thông tin.

L: Hmm, bạn là một nhà khám phá.

D: Vâng, tôi là báo cáo viên, nhà nghiên cứu.

L: Chúng tôi muốn nghĩ về bạn như một nhà khám phá về tâm trí và cõi giới thiên thể.

D: Tôi thích ghép lại tất cả những mẩu chuyện nhỏ mà tôi chưa từng nghe đến.

L: Bạn đã nghe rất nhiều.

D: Vâng, nhưng tôi luôn tìm kiếm thêm.

L: Bạn nhắc nhở tôi về tôi, nếu tôi đã ở trên Trái Đất, lấy tất cả những kiến thức này và làm nó phát sáng xung quanh bạn như một quầng sáng.

D: (cười thầm) Đó là lý do tại sao tôi viết sách. Tôi cố gắng trao nó cho người khác, để họ có thể hiểu.

L: Bạn làm việc tốt.

D: Vâng, hãy xem chúng ta có thể tìm thấy vài câu trả lời cho Lily không. Cô ấy cũng có một tâm trí tìm kiếm, một tâm trí đang thắc mắc. Bạn có thể cho chúng tôi biết về cô ấy không?

L: Sẽ có một sự thay đổi lớn. Và quá trình chuyển đổi sẽ gập ghềnh. Cô ấy sẽ cảm thấy nó như là phản bội. Nhưng cô ấy phải trải qua điều này, như cô ấy đã làm như tôi khi tôi đi qua ngưỡng cửa đến Địa ngục, và đó là đến Thiên đàng. Điều này cho thấy cô ấy có quyền truy cập vào mọi chiều kích. Và cô ấy biết điều này. Cô ấy có quyền truy cập tuyệt vời vào các thế giới khác, và cô ấy biết điều này. Cô ấy có thể sử dụng điều này làm lợi thế của mình. Tất cả chúng tôi đều ở đây để trợ giúp cô ấy. Cô ấy có thể thực hiện những gì bạn cho là phép thuật, nếu cô ấy cho phép đi và tin tưởng nó. Khi cô ấy còn bị kìm nén dưới niềm tin rằng không có gì hơn thế này trong sự nghiệp của mình, cô ấy sẽ không mở rộng tới cấp độ tiếp theo của cô ấy, điều này được xây dựng dựa trên sự nghiệp. Nhưng đưa cô ấy đến một bước nhảy vọt lượng tử về phía trước, như tôi đã làm khi tôi bước lên trước tảng đá lớn. Mục đích toàn cầu của cô là hòa hợp với vũ trụ. Cô ấy sẽ tham gia vào một dự án lớn, tương tự như thí nghiệm tuyệt vời. Cô ấy đã đồng ý làm điều này trên các khía cạnh khác. Cô ấy sẽ được khai thác và tăng tốc thông qua quá trình này.

D: Bạn có ý gì khi nói “thử nghiệm tuyệt vời”?

L: Có một thử nghiệm lớn của những ý chí đang tranh đấu trên hành tinh Trái Đất tại thời điểm này. Có rất nhiều bệnh tật, nhiều bất ổn, xung đột dân sự, nhiều chiến đấu. Cô ấy là một trong những sứ giả đã đến đây để mang lại hòa bình, sự hòa hợp và trọn vẹn cho hành tinh này bằng cách làm việc với những người mà cô ấy tiếp xúc. Bằng cách cống hiến tình yêu của mình, cô làm mọi người chấp nhận điều đó và kích hoạt những sinh mệnh để liên lạc với ánh sáng đó. Khi ánh sáng tiếp tục phát triển trên hành tinh, các lực lượng sẽ trở nên cân bằng hoặc hài hòa to lớn hơn. Có rất nhiều chiến binh hay chiến sĩ của ánh sáng, những người đang chiến đấu cho sự cân bằng này, thang âm khải hoàn của công lý này.

D: Tại sao nó lại được gọi là “thí nghiệm tuyệt vời”?

L: Đó là phép ẩn dụ. Vì không có kết quả chung cuộc, chỉ nhìn qua xác suất, như bạn đã biết. Không có kết quả chung cuộc. Anh ta đã nói với bạn. Nhất thể vĩ đại. Bạn biết điều này. Bạn biết anh ta là ai. Và cô ấy cũng hiểu điều này. Có thể tiềm năng của hành tinh này là tự hủy. Đó là một tiềm năng to lớn. Nhưng cũng có một tiềm năng tuyệt vời — có lẽ to lớn hơn — nó sẽ đến với một trạng thái cân bằng và sự im lặng. Và có những người cần phải làm điều họ phải làm ở cả hai bên của bánh xe cân bằng này. Điều này không đủ cụ thể. Vài thông tin đang được trao cho cô ấy để có thể có một chút khách quan từ quan điểm của con người. Và cho cô ấy một vài góc nhìn, vì cô ấy vẫn còn trong cơ thể con người vào lúc này. Mặc dù có một sự mở đầu tâm linh cho cô ấy, và có cơ hội để cô ấy rời khỏi Trái Đất trong vòng hai năm, nếu cô ấy chọn làm như vậy. Đó sẽ hoàn toàn là quyết định của cô. Cơ thể vẫn sẽ còn.

D: Ý của bạn là gì, cơ thể vẫn còn?

L: Cô ấy sẽ không trải qua quá trình chết. Cơ thể vẫn còn trên hành tinh, và cô ấy, bản chất của cô ấy, sẽ rời đi.

D: Vậy cơ thể vẫn còn sống?

L: Vâng, đúng vậy.

D: Làm thế nào nó còn sống nếu bản chất của cô ấy...?

L: Với một bản chất linh hồn mà sẽ đi vào để trụ giữ năng lượng của cơ thể nguyên vẹn.

Thêm nhiều thông tin về việc trụ giữ những linh hồn trong chương 28.

D: Nhưng điều này sẽ xảy ra nếu cô ấy quyết định để chuyện đó xảy ra.

L: Vâng. Và có thể là, sau khi hoàn thành hai năm nhiệm vụ, nếu tất cả đều phù hợp với nhiệm vụ thiên hà hai năm, cô ấy có thể sẽ không ở lại Trái Đất vào thời điểm đó.

D: Tuy nhiên, đó là quyết định của cô ấy.

L: Hoàn toàn là quyết định của cô ấy. Cơ thể vẫn sẽ còn. Nó lành mạnh và nguyên vẹn. Và chúng tôi không thấy lý do để tin rằng sẽ có bất kỳ cái chết nào đến với cơ thể này. Có nhiều việc phải làm trên hành tinh này. Cô ấy là một sinh mệnh đa chiều.

D: Vâng, và tôi đã nói chuyện với những sinh mệnh đa chiều khác, vì vậy tôi không ngạc nhiên.

L: Vâng, họ thích làm việc với bạn. Bạn không nghĩ họ ngu ngốc. Và vì vậy, cô ấy muốn bạn biết thông qua chúng tôi và các nhóm của chúng tôi, và các nhóm chúng tôi làm việc cùng, rằng chúng tôi đang phục vụ bạn khi và nếu điều đó sẽ phục vụ bạn, và sẽ phù hợp hoặc thú vị.

D: Tất cả các bạn vẫn tiếp tục đến và cho tôi thông tin. Tôi đánh giá rất cao điều này và tôn trọng nó. Đó là lý do tại sao tôi tự coi mình là báo cáo viên, người tích trữ thông tin.

L: Bạn còn hơn thế nữa. Bạn là một hoa tiêu tuyệt vời của thời gian và không gian. Bạn là một không gian là chính bạn, và bạn biết điều đó. Và cô ấy nhìn thấy một không gian tốt lành đang ở trong bạn.

D: Tôi đang nghĩ đến thông tin chúng ta đã có trước đây về người thổ dân. Tôi có được phép sử dụng thông tin đó không?

L: Vâng! Cô ấy cho phép.

D: Bởi vì tôi đặt những thứ này lại với nhau như những câu đố ghép hình. Và tôi luôn luôn tìm kiếm những điều mà trước đây tôi chưa từng nghe đến.

L: Nếu bạn cần nhiều mảnh ghép hơn cho câu đố của bạn, bạn có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào, nhân danh truyền bá kiến thức. Trạng thái mà bạn đã giúp cô ấy trong việc tiếp cận với sự toàn thể, Toàn Tri, và đã phục vụ cả hai bạn, phải không? (Vâng) Chúng tôi muốn đặt một gợi ý trong tâm trí con người của cô ấy bây giờ. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm điều đó với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi muốn cô ấy biết rằng cô ấy có thể truy cập chúng tôi bất cứ lúc nào. Rằng cô ấy có thể giúp tự mình chữa lành những nỗi sợ hãi và trong sự thấu hiểu và trí tuệ. Nhưng cô ấy cần nhớ là phải hỏi, như bạn đã hỏi thế này. Không có gì đáng sợ trong sự nghiệp của cô ấy. Nó chỉ sẽ đi theo nhịp điệu thoải mái cho cô ấy. Cô ấy không cần vội vàng vào bất cứ thứ gì, nhưng nó đang xảy ra.

Chương 21
CỔNG THỜI GIAN CHO SINH MỆNH TƯƠNG LAI
(NHÀ DU HÀNH THỜI GIAN)

Tài liệu này được thu thập từ bản ghi âm dài hơn nhiều.

Những sinh mệnh xuyên đến không phải là ET như chúng ta thường cảm nhận về họ, và như tôi đã làm việc với họ. Lần này, cuộc nói chuyện đã làm rõ đó là một nhà du hành thời gian đến từ tương lai. Họ sử dụng tàu vũ trụ tương tự như những chiếc tàu thường thấy trên bầu trời chúng ta và được cho là có liên quan đến người ngoài hành tinh. Họ cũng chuyển đổi qua lại xuyên các chiều kích, như các ET làm, nhưng họ đến từ chiều kích liên quan đến một trong những tương lai có thể xảy ra của chúng ta. Họ thường du hành trở lại quá khứ để thực hiện những thay đổi ảnh hưởng đến nền văn minh của họ. Những thay đổi này thường rất vi tế, hiếm khi nhận thấy được. Nếu những thay đổi này quá kịch tính, nó sẽ thay đổi thế giới của họ một cách kịch liệt, và nền văn minh của họ (như họ biết) có thể thay đổi đến mức không còn nhận ra và không còn tồn tại nữa. Do đó, khi du hành xuyên thời gian, họ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và phải rất cẩn trọng khi tác động đến các sự kiện.

Thông thường, họ chỉ là những người quan sát do những hoàn cảnh nhạy cảm này. Họ nói họ sử dụng cổng hoặc cửa sổ. Sự khác biệt giữa hai cái này đã được giải thích trong các chương trước. Một cửa sổ được sử dụng để xem, trong khi một cổng thì thực sự có thể đi qua được. Cửa sổ là cách an toàn nhất để du hành thời gian, vì sinh mệnh không thể ảnh hưởng hoặc thay đổi bất cứ điều gì nếu họ chỉ quan sát. Họ nói có rất nhiều cổng thời gian được kết nối với xoáy thời gian nằm ở những nơi khác nhau trên Trái Đất. Chúng liên quan đến vị trí những xoáy mà các đường ley giao nhau. Rất nhiều thánh địa và đền cổ được xây dựng ở những địa điểm này. Người cổ đại có kiến thức về cách sử dụng những thứ này, nếu không phải là du hành thực tế, thì là để quan sát thu thập thông tin cho người dân thời đó. Đấy cũng là một lý do mà những thánh địa kia lại có khu vực linh thiêng của chúng, nơi chỉ có thành viên bí truyền mới được phép ra vào. Họ có kiến thức mà chúng ta chỉ có thể ước ao. Phần lớn kiến thức đã mất này đang được phép trở lại khung thời gian của chúng ta. Đã đến lúc Trái Đất lấy lại thông tin bị lãng quên và chuyển sang một kỷ nguyên mới.

Cuộc gặp gỡ của tôi với một trong những sinh mệnh tương lai, hoặc những nhà du hành thời gian này, xuất hiện bất ngờ, như hầu hết các tài liệu tôi làm. Theo những hướng dẫn rõ ràng của họ, tôi không được phép nói thẳng nơi nó đã xảy ra, tôi chỉ có thể cho biết lúc này tôi đang phát biểu tại một số hội nghị ở khu vực thành phố New York và thực hiện vài buổi cá nhân trong khi ở với bạn bè.

Người phụ nữ này muốn khám phá sự kiện mà cô nghĩ là cuộc gặp gỡ UFO/ET với thời gian mất tích vào mùa hè năm 1996. Cô và một người bạn gái đang đi dạo trên bãi biển đơn độc trong một đêm trăng mờ. Đó là một khu bãi biển tương đối an toàn bởi có những biệt thự gần đó, và trăng tròn mỹ lệ phản chiếu trên mặt nước. Vì hôm đó là một đêm ấm áp, họ định đi bộ vài dặm dọc theo bãi biển trước khi quay trở lại. Trong khi đi bộ, họ thấy ánh sáng trên bầu trời tiến về phía mình, và điều tiếp theo họ biết là họ đã trở lại phòng khách sạn của mình. Quyết tìm hiểu những gì đã xảy ra, họ trở lại bãi biển, thấy dấu chân mình vẫn còn trên cát. Dấu chân đi xa và sau đó dừng lại đột ngột. Dĩ nhiên tò mò về cách họ đã trở lại khách sạn, cô ấy muốn tập trung vào sự việc này trong suốt cả phiên.

Khi chúng tôi bắt đầu phiên, cô ấy đã bước vào cảnh. Khi sống lại sự kiện, cô mô tả môi trường xung quanh và trăng tròn. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là một chiếc xe tải màu đen có bốn người đàn ông đã đi theo họ mà không bật đèn. Nếu không, bãi biển là hoang váng. Cô ấy nói mình cảm thấy hơi lạ, và khi nhìn lên, họ thấy một vài ánh sáng trắng. Trên bầu trời có rất nhiều máy bay, nhưng những ánh sáng này khác biệt và nổi bật vì nó rất tươi sáng, ngay cả khi so với trăng tròn trên trời.

“Chúng sáng hơn nhiều so với mặt trăng”, cô báo cáo. “Và chúng trở nên to hơn khi tiến về phía chúng tôi. Chúng đi xuống giống như trong một xoắn ốc. Và tôi cảm thấy như đang bị hút lên, đó là từ để miêu tả. Giống như phần nhỏ cuối cùng của xoắn ốc quấn lấy chân bạn và chỉ nhấc bạn lên.” Thật đáng ngạc nhiên, cô ấy không sợ. Mặc dù những gì xảy ra là không bình thường, nhưng cô ấy biết mình sẽ không bị tổn thương.

Sau đó cô ấy thấy mình đang đi qua một khu trên con tàu vũ trụ có một sự kết hợp của hình vuông và vòng tròn cùng một lúc. Tôi không biết cô ấy có miêu tả thiết kế trên tường hay không, bởi vì điều này không được rõ ràng. Cô ấy chỉ biết mình có nghĩa vụ phải đi qua một ngưỡng cửa sáng rực rỡ. Cô ấy thấy người bạn của mình đã được đưa đến căn phòng khác. “Cô ấy chỉ ngồi đó. Cô ấy không sợ hãi. Họ đang cho cô ấy một cái gì đó. Đối với cô ấy, nó sẽ giống như một bộ phim. Đó là màu sắc. Không giống như kính vạn hoa, nhưng chúng lấp lánh và pha trộn. Và có một số thông tin hỗn hợp trong đó với những gì họ đang cho cô ấy thấy. Đó là màu sắc với hình ảnh trong đó.” Vì vậy, thông tin đã được truyền đi ở mức tiềm thức.

Trong căn phòng mà cô ấy thấy mình tiến vào, có một ánh sáng trắng. Có người bên cạnh nó, nhưng cô ấy không thể nói được họ là ai. “Có một loại hình thể ở đó, nhưng nó không giống như một người. Nó giống như cái gì đó đang nói, đó là trong tâm trí tôi. Và họ đang nói với tôi rằng tôi không nên ở trên bờ biển đêm nay. Nếu tôi tiếp tục, họ sẽ không thể bảo vệ tôi. Đây là một trong những lối vào của họ, một lối vào liên chiều kích, và nó đã được gia tốc tối nay. Đó là năng lượng và nó có liên quan đến tinh thể.”

Tại thời điểm này, sinh mệnh bắt đầu nói chuyện với tôi và tuyên bố họ đến từ tương lai. Tôi đã mong đợi được giao tiếp với một người ngoài hành tinh, vì điều đó đã trở thành “bình thường” đối với tôi. Khi tôi hỏi về khó khăn của việc đi lại trong thời gian, anh ta cười lớn và nói rằng nó thực sự khá dễ dàng. Nhiều người từ các chiều kích khác sử dụng những ngưỡng cửa để du hành qua lại. Nhưng sẽ rất nguy hiểm đối với nhân loại nếu họ lang thang vào khu vực trong khi nó đang được sử dụng. Đây là lý do tại sao hai người phụ nữ đã trở lại phòng khách sạn của họ. Họ đã được dời khỏi khu vực để bảo vệ chính họ.

Vì vậy, có vẻ như nhiều trường hợp khi người ta nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời, và mất đi thời gian, rồi giả định nó có liên quan đến cuộc gặp gỡ ngoài hành tinh — thì hoàn toàn không phải vậy. Nó có thể là một sự can thiệp bởi những nhà du hành thời gian tương lai, bởi vì hai thứ này rất giống nhau. Điều này đã được giải thích trong phần khác của mục này rằng cuộc chạm trán bất ngờ hoặc không được bảo vệ với cánh cổng có thể gây nguy hiểm cho con người. Nó thậm chí có thể gây ra sự phân rã đối với ma trận trung tâm của họ. Vì vậy, những người sử dụng các cánh cổng này cố gắng đảm bảo rằng xung quanh không có người có thể bị tổn hại do vô tình phơi nhiễm.

Phần lớn thông tin mà nhà du hành thời gian đưa cho tôi vẫn không được tiết lộ ở thời điểm này. Tôi được cho biết tôi có thể có được chúng là để hỗ trợ công việc của mình, như thế tôi sẽ hiểu khi có thông tin tương tự thông qua các thân chủ của tôi, nhưng tôi sẽ không giảng hoặc xuất bản về nó. Nhiều năm về trước, tôi đã học được cách lắng nghe và tuân theo họ khi tôi được đề nghị giữ lại tài liệu. Điều này đã được chứng minh với tôi khi một số băng của tôi biến mất trong tám năm. Chúng chỉ xuất hiện trở lại khi đã đến thời điểm tài liệu đó được xuất bản. Câu chuyện này đã được kể lại trong The Custodians. Vì vậy, tôi sẽ một lần nữa lắng nghe lời khuyên của họ và giữ lại phần lớn tài liệu mà tôi đã được đưa cho. Tôi sẽ chỉ viết những phần mà áp dụng cho các tài liệu khác mà tôi nhận được từ các thân chủ khác.

Họ nói rằng nhiều cổng thời gian này được đặt dưới lòng đất để chúng có thể được đóng gói. Nếu được đặt trên mặt đất, chúng có thể trở nên lớn hơn, chúng có thể giãn nở. Sẽ tốt hơn nếu chúng ở dưới đất và được bao quanh bởi các cấu trúc đá tự nhiên, hoặc bên trong các bức tường của đá. Họ đã đưa ra mô tả về bộ dạng của một trong những cánh cổng đó khi nó được kích hoạt. Họ cho biết nó xuất hiện như một đường hầm hình cầu. Tôi nghĩ về một quả cầu giống như một vòng tròn hay quả bóng.

Thân chủ đã cố gắng mô tả những gì cô nhìn thấy, “Tôi nhận được hình ảnh của hai trong số chúng. Một sáng, và một giống như bóng tối với nhiều đường line màu trắng trong đó. Và cả hai đều được kết nối. Bạn phải có cả hai rõ ràng để sử dụng cái này. Có vẻ như bạn kích hoạt hai trong số chúng và quả cầu được tạo ra ở giữa. Nó không phải là quả bóng, nó là năng lượng. Nó thậm chí không phải là một nơi chốn. Nếu bạn có thể tưởng tượng một cửa hang của một hang động. Nó giống như thứ bạn sẽ đi qua. Toàn bộ vòng tròn đều tỏa sáng, nó di chuyển. Tôi thấy hai xoáy. Một là bóng tối, một là ánh sáng. Và khi chúng gặp nhau, đây là cái được tạo ra: một cổng thời gian. Quả cầu tồn tại đồng thời như một quả cầu khác trong không gian tại một chiều kích khác, và chúng được nối với nhau.”

Sinh mệnh nói với tôi về nhiều trong số những cánh cổng nằm khắp trên thế giới, nhưng cái duy nhất tôi cảm thấy thoải mái khi viết về nó chính là cái ở Ai Cập. Có lẽ bởi vì tôi đã tìm thấy rất nhiều điều bất thường xung quanh các kim tự tháp, mà còn có vẻ ngoài bình thường. Một cái đặt bên dưới kim tự tháp trước đây từng là “người canh giữ” chính, và được sử dụng thường xuyên trong quá khứ bởi những người có kiến thức về cách du hành qua các chiều. Nó được các nhà du hành thời gian từ tương lai sử dụng, bởi vì nó đã được tái khám phá sau thời điểm hiện tại của chúng ta, và được đưa vào sử dụng. Đó là một ngưỡng cửa chiều kích khác. Bằng cách nào đó họ di chuyển trên các đường line màu trắng được nhìn thấy bên trong đường hầm vòm dợn sóng. Họ thực sự không muốn người khác khám phá và sử dụng các cổng khác nhau, bởi vì chúng có thể rất nguy hiểm nếu sử dụng sai. Công nghệ này rất phức tạp.

Nó giống như trẻ con chơi với lửa. Nó phụ thuộc vào khung thời gian mà khách thăm đến từ đó, bởi vì họ biết cách sử dụng nó mà không gây nguy hiểm cho chính họ. Những người của chiều kích cao hơn không sử dụng những thứ này vì họ đi theo một cách tương đối khác. Khi được cho biết điều này, tôi nghĩ tới khả năng họ có thể du hành bằng cách nâng cao và hạ giảm rung động cơ thể của họ. Đây là một trong những cách mà các ET sử dụng để di chuyển từ chiều kích này sang chiều kích khác, bằng cách thay đổi rung động tàu vũ trụ của mình, nên đây có thể là điều đang được đề cập đến. Nhiều người có thể cảm nhận hoặc cảm giác được vị trí của xoáy, thậm chí có thể nhìn thấy nó, nhưng họ không thể đi vào hoặc ảnh hưởng đến nó. Anh ta nói, “Sau cùng, vũ trụ tự chăm sóc bản thân mình.”

Chúng ta đã quen thuộc với khái niệm này từ bộ phim truyền hình nổi tiếng “Star Trek”, nơi các cá nhân được chia nhỏ phân tử và lắp ráp lại ở một nơi khác.

Thí Nghiệm Philadelphia

Ý tưởng về cổng thời gian nối quá khứ và tương lai nhắc tôi nhớ về trường hợp bí ẩn của Thí Nghiệm Philadelphia được chính phủ của chúng ta thực hiện trong Thế chiến II. Họ đã liên tục phủ nhận việc đó, nhưng câu chuyện vẫn khẳng định rằng họ đã làm một con tàu với thủy thủ đoàn biến mất và xuất hiện trở lại nơi khác. Một trong những lý do khiến họ phủ nhận nó (mặc dù đó là một dự án bí mật) mà tôi nghi ngờ chính là nó đã có kết quả thảm khốc. Một số thủy thủ đã biến mất sau khi tàu xuất hiện trở lại, và những người khác bị mắc kẹt vào trong và ngoài phần kim loại của con tàu. Tôi nghĩ tôi sẽ xem anh ta có gì để nói về chuyện này không. Bất kể anh có thể xác minh hay phủ nhận nó. Anh ta dường như là người lý tưởng để hỏi.

S: Việc này đã được thực hiện với một trong những cổng thời gian này, và cùng cái xoáy đã được sử dụng trong thử nghiệm này vẫn còn mở. Đó là lý do họ có thể sử dụng nó để du hành thời gian. Những người ngoài hành tinh đã cho họ công nghệ để thực hiện Thí Nghiệm Philadelphia.

D: Nhưng nó đã thất bại?

S: Thực tế nó thành công. Nhưng họ không biết làm thế nào kiểm soát nó, nên đó là lý do họ phải ngừng việc đó lại. Họ đã không lên kế hoạch cho hai xoáy kết nối. Họ nghĩ con tàu chỉ đi qua một xoáy và trở lại đúng nơi mà họ bắt đầu. Hai cái thực sự đã kết nối và nó đi ra trong một xoáy khác.

D: Tôi nghe nói rằng những người trên tàu đã bị ảnh hưởng về thể chất và tinh thần. Tại sao điều đó xảy ra?

S: Bởi vì khi bước nhảy siêu không gian xảy ra, họ đã đi đến một nơi khác ở một chiều kích khác. Và họ đã mất đi hình thể và cơ thể khi họ làm điều này. Họ đã biến mất. Vì vậy, khi bước nhảy được thực hiện để quay về, không may một số người trong họ đã bị mắc kẹt khi các hình thể trở lại.

D: Con tàu vật chất vẫn đặc rắn hay nó cũng phân giải?

S: Con tàu vật lý cũng phân giải phân tử.

D: Vậy, tất cả của nó đã bị phân rã khi nó đi qua xoáy. Đặc biệt là khi nó kết nối với một xoáy khác. Và khi nó được mang về, nó đã không trở lại theo cách nên trở lại?

S: Vâng, thực sự nó đã làm được. Chỉ là khi nó trở lại, tất cả của nó đã trộn chung với nhau mà trở lại. Vì vậy, những người được chuyển đi từ điểm này đã bị kẹt lẫn vào trong vật chất. Có một sự chuyển đổi, và họ không biết làm thế nào để giữ sự chuyển đổi ở điểm mà người ta rời đi khi họ làm điều này.

Nói cách khác, họ không biết làm thế nào để mang người ta trở lại chính xác điểm anh ta bắt đầu từ đó. Nó chuyển đổi đủ để khiến người đó bị kẹt lẫn trong vật chất vật lý của con tàu.

D: Ý bạn là mức rung động của sự chuyển đổi?

S: Và sự tái chuyển dạng.

D: Nó không phải là cùng một mức?

S: Đó là mức tương tự. Nhưng đó không phải là thời điểm tương tự. Nó đã không ở cùng một điểm mà họ rời đi khi nó xảy ra. Điều này rất quan trọng.

D: Vì vậy, vật chất trộn lẫn. Đó có phải là một cách để nói về điều đó không? (Vâng) Họ cũng nói rằng một số người đã biến mất.

S: Họ đã không tái chuyển dạng. Họ đã bị lạc mất trong không gian, và không sống sót.

D: Đây có phải một trong những thí nghiệm đầu tiên không?

S: Không, có nhiều hơn thế. Đó là lần đầu tiên họ làm với con người. Họ đã làm nó đầu tiên với đồ vật, động vật và đồ vật.

D: Họ có tiếp tục thử nghiệm sau khi thí nghiệm ở Philadelphia không?

S: Thực tế thì không. Sau chuyện đó họ không nỗ lực nữa, vì họ không biết làm thế nào kiểm soát vật người. Nhưng họ vẫn tiếp tục thử nghiệm với đường hầm thời gian. Các xoáy. Họ đã không thử lại nó với đồ vật và người cùng đi chung. Họ được trao nhiều công nghệ hơn, vì vậy họ có thể gửi người trực tiếp xuyên qua đường hầm này. Họ không gửi người ta đi trong bất cứ thứ gì.

D: Vì vậy, họ vượt qua vấn đề vật chất trộn lẫn với nhau.

S: Vâng. Mặc dù khi làm việc này, họ phải đảm bảo mang người trở lại chính xác cùng một chỗ ở — tôi nghĩ — trước hai phút, để họ có thể tái chuyển dạng. Họ đã đạt được khá tốt ở đây.

* * *

Một chủ đề khác cũng đề cập đến nhà du hành thời gian từ tương lai. Đây chỉ là một phần của một phiên.

L: Linda cũng đã làm việc với những sinh mệnh tương lai từ thế kỷ 23. Họ đã phát giác rằng họ biết cách du hành trong thời gian. Và có những điểm xoay xác định trong thời gian mà quan trọng đối với quá khứ và tương lai. Họ có động cơ đúng đắn để đến một điểm, nhưng mặc dù họ là một tổ chức tốt hơn... họ vẫn thiên về con người hơn. Họ không hoàn toàn tiến hóa thành ánh sáng. Họ đã trở lại. Đó là phương pháp họ tìm Linda bằng cách theo dõi các điểm xoay trong thời gian. Và họ đã làm việc với cô ấy và một số người khác trong thời điểm hiện tại, để tạo thuận lợi cho một tương lai tốt hơn hiện tại.

D: Trong thời gian của họ?

L: Vâng. Để cố gắng giảm thiểu một số vấn đề tương lai.

D: Nhưng điều này sẽ không thay đổi tương lai của họ?

L: Nó đã có rồi. Và họ rất am hiểu, nhờ sự giảng dạy đến từ nhiều nguồn, như làm thế nào nhìn thấy các biến số khác nhau trong tương lai. Và làm thế nào để lái ra ngoài. Họ rất cẩn thận. Những người thực hiện việc du hành trong thời gian không liên kết đến thời gian của họ như một số thành viên khác.

Một trong những câu hỏi mà mọi người thắc mắc chính là tương lai có thay đổi nhiều không, ví dụ như một số người trong họ sẽ không được sinh ra. Và anh ta nói họ bảo đảm rằng điều đó sẽ không xảy ra.

D: Đó là những gì tôi nghĩ, lý thuyết bảo rằng họ sẽ không còn tồn tại nữa.

L: Vâng. Anh ấy nói họ rất cẩn thận để đảm bảo rằng sẽ không có liên kết theo cách đó. Nhưng chúng ta có thể xác minh rằng họ đã thay đổi nhiều thứ của tương lai một cách rất tốt và tích cực.

* * *

Tôi gặp một loại du hành gia thời gian khác tương thích hơn với khái niệm về kiếp sống đồng thời. Năm 2003 một người đàn ông đã bay đến từ Denver cho một phiên cá nhân. Ông từng thử thôi miên với một số nhà thôi miên uy tín khác, nhưng đã không thành công. Điều này thường xảy ra khi tiềm thức không chắc có nên tiết lộ thông tin không. Nó cần phải cảm thấy tin tưởng và hài hòa với nhà thôi miên. Điều này là dễ hiểu khi thông tin xuất hiện. Đó không phải thứ có thể được chia sẻ với bất kỳ ai. Điều này không làm tôi giật mình bởi tôi đã làm việc ở lĩnh vực này trong một thời gian dài, và đã gặp những trường hợp tương tự.

Ông đã đi đến một cảnh từ quá khứ, nhưng ông dường như là một người quan sát, một khách thăm chỉ đi ngang qua. Ông nói công việc của mình là đi từ nơi này đến nơi khác thu thập thông tin. Ông là một nhà khám phá, và không ở lại một nơi quá lâu. Sau một thời gian, ông nói không muốn ở trong quá khứ đó nữa, bởi vì nó nhàm chán. Ông ấy thực sự muốn đi đến tương lai. Đó là nơi ông cảm thấy thoải mái nhất. Đó là nhà của ông ấy. Ông mô tả một thành phố với mấy tòa nhà lớn. Có hầu hết các ngôi nhà, nơi mọi thứ đều hoàn hảo. Không có tình trạng quá tải ô nhiễm hay bất cứ điều gì tiêu cực. Tất cả những thứ đó đã được loại bỏ. Họ có máy móc trong nhà cung cấp mọi thứ. Ngay cả thức ăn cũng được lo liệu. Công việc của ông là thu thập thông tin và dạy người khác. Có một địa điểm tập trung, nơi thông tin được đồng hóa và chia sẻ với người khác. Ông ta phải du hành đến những khoảng thời gian khác nhau trong quá khứ từ nơi ông ta ở. Khi ở đó trong những khoảng thời gian khác nhau, ông ta sẽ tạo ra một cơ thể tự động phù hợp với thời gian, vì vậy ông ta sẽ không gây sự chú ý. Sau đó ông ta sẽ mang những thông tin đã thu thập hoặc quan sát được trở về cùng mình. Có vẻ những chuyến đi đến các thời kỳ khác nhau này đã xảy ra đồng thời, do đó nó không gây áp lực lên phần của ông. Công việc của ông trong cuộc đời hiện nay là học hỏi càng nhiều càng tốt và thu được mọi thông tin có thể. Điều này, rõ ràng, đã được sử dụng bởi phần khác của ông ta để đưa trở lại trung tâm giáo dục tập trung. Ông nhớ cái nhà trong tương lai này, vì nó khác biệt và hoàn hảo. Một tiếng khóc xa xôi từ khoảng thời gian này. Cả cuộc đời, ông chưa từng cảm thấy như ở nhà với bố mẹ mình. Ông cảm thấy như thể mình không thực sự là con của họ. Tôi đã nghe điều này nhiều lần, cảm giác không thuộc về nơi đây trên Trái Đất, như thể đây không phải là “nhà”. Sự hồi quy bất thường này đã giúp giải thích điều đó, tốt nhất nó có thể. Đây là một ca khác của một Nhà Du Hành Thời Gian; một người quan sát đang thu thập thông tin. Một số sẽ gọi đó là một người biến hình. Nếu có thì đó là loại người quan sát tổng quát mà không được can thiệp. Ông ấy cũng chưa cưới vợ và không có con. Loại hình này không muốn có ràng buộc vì nó tạo ra nghiệp lực và trói buộc với Trái Đất này (và dường như với thời đại này). Họ phải có khả năng tích lũy, làm việc và sau đó trở về nhà thật của họ.

* * *

Trong một phiên cá nhân khác, một người đàn ông đã đi đến tiền kiếp ở Ai Cập, nhưng tôi nghĩ đó là một nền văn minh cổ hơn (hoặc có thể là một cuộc đời trên hành tinh khác). Có những sinh mệnh đầu chó, thon dong dỏng (có thể là mặt nạ). Anh ta đã làm điều gì đó bị cấm (có thể là lạm dụng năng lượng), và đã bị trừng phạt. Họ tống anh qua cổng thời gian. Nó xuất hiện như một không gian lớn màu đen như một cánh cửa.

Đó là cánh cổng một chiều. Anh ta không thể quay trở lại. Anh thấy mình ở trên một hành tinh khô cằn không sự sống của hoàng hôn vĩnh cửu. Có một số cấu trúc kỳ lạ (hình đa kim tự tháp), nhưng chúng trống rỗng. Anh ta không cần phải tiêu thụ bất cứ thứ gì. Anh sống phần đời còn lại ở đó, èo uột do cô đơn và cô lập. Tâm trí anh rốt cuộc đã làm tê liệt chính nó với sự cô lập. Không cần phải nói, anh ấy rất vui khi cuối cùng đã rời khỏi cuộc đời đó. Thật là một giải pháp nhà tù hoàn hảo, nhưng kinh khủng.

Trong nghiên cứu của tôi, tôi nhận thấy một số nhà khoa học sống ở Atlantis có khả năng đi qua một hố giun hoặc cổng vào không gian đến các thế giới khác. Vì có nhiều đường hầm hoặc lối ra trên đường đi, họ phải để lại dấu hiệu ở cả hai bên lối thoát để tìm đường trở lại phòng thí nghiệm. Họ có một chiếc nhẫn có liên quan đến khả năng du hành như thế này.

* * *

Một người phụ nữ mà tôi gọi là “Marie” bắt đầu thư tín với tôi và muốn tôi đến một thị trấn nhỏ ở vùng hẻo lánh của Úc trong chuyến đi tiếp theo của tôi ở đó. Sau khi đọc sách của tôi, cô ấy biết tôi quan tâm đến việc điều tra UFO. Cô nói thị trấn nhỏ khoảng 2000 người này đã được đặt trong cái dường như là một hành lang UFO.

Trong nhiều năm, người ta đã thấy những ánh sáng và vật thể bất thường xuất hiện trên bầu trời. Tôi đã đồng ý không tiết lộ tên hoặc vị trí của thị trấn, bởi tôi không muốn những người tìm kiếm tò mò làm gián đoạn cuộc sống của những con người hiền lành ở đây. Marie cũng muốn tôi ra trang trại 1000 mẫu Anh của cô ở bên ngoài thị trấn, nơi cô muốn cho tôi thấy vị trí một cánh cổng. Trong chuyến đi tiếp theo của tôi tới Úc năm 2001, tôi đã sắp xếp để bao gồm chuyến đi giữa Expos và các bài giảng ở nhiều thành phố. Chúng tôi vào sân bay gần nhất trên một máy bay nhỏ, lái xe hơn một tiếng để tới thị trấn nhỏ. Nó rất cô lập, nằm giữa những ngọn đồi và cây cối, nơi có nhiều con vẹt hoang dã đầy màu sắc bay qua bay lại.

Khi chúng tôi đến thị trấn, nó giống như một chuyến đi ngược thời gian vào những năm 1880 và những thời kỳ trong loạt sách Cựu Miền Tây. Chúng tôi phải dành hai đêm ở nhà trọ. Bài giảng được tổ chức tại một cửa hàng cũ gợi nhớ lại những bộ phim xưa. Khi người dân thị trấn đến, phụ nữ mang theo các món ăn cho tiệc tự nấu sau đó. Trời lạnh và tôi túm tụm cố hết sức nhích gần cái lò nướng cũ kỹ để sưởi ấm. Ở đó, tôi đã được giới thiệu với một phụ nữ trong những năm 90 của cô, người là nhà sử gia và người giữ ghi chép chính thức. Cô có chi tiết bản tường thuật của các lần chứng kiến và những sự kiện bất thường trong nhiều năm. Đó là một buổi tối hấp dẫn khi người dân cuối cùng bắt đầu miễn cưỡng kể cho tôi về một số điều họ đã quan sát được. Tôi nói miễn cưỡng là bởi vì họ không muốn bị chế giễu. Một số người đã xác nhận báo cáo về cánh cổng nằm trên đất của Marie, và sự xuất hiện bất thường vào năm 1997.

Rất dễ thấy lý do tại sao ban đêm lại có nhiều người chứng kiến. Địa điểm rất cô lập, không có ánh đèn thành phố nên bầu trời rất tinh khiết. Các ngôi sao trông lớn và phong phú. Một điều lạ lùng mà tôi rất ngạc nhiên khi trông thấy chính là chòm sao Orion bị lộn ngược. Tôi nghĩ đó là vì tôi đang ở bán cầu Nam.

Khi cuốn sách này đi vào giai đoạn cuối cùng của nó, tôi gọi cho Marie và yêu cầu cô ấy gửi email bản tường thuật của mình về vụ việc. Tôi không muốn dựa vào trí nhớ của mình. Tôi muốn nó càng chính xác càng tốt. Cô ấy nói không thành vấn đề, bởi vì cô đã viết ra toàn bộ sự cố ngay sau khi nó xảy ra.

* * *

Đây là tường thuật của cô về cái mà tôi cho là cổng đương thời vào một chiều kích khác đang được tích cực sử dụng:

Bùng Nổ Ánh Sáng “The Drop” – Tháng Sáu hoặc Tháng Bảy 1997. Chúng tôi có một thác nước đẹp cao 50 mét mà chúng tôi đặt tên là “The Drop”, một hoặc hai phút đi dạo từ nhà. Trời mưa mấy ngày nên thác nước chảy đầy tràn. Ngay trước 5 giờ chiều mưa đã dịu đi và có sương mù. Tôi nghe thấy tiếng ầm ầm đổ xuống trong khe suối, nên tôi tính đi xem có cái gì đang rơi trên mặt nước không. Tôi nghĩ nó có thể là một tảng đá lớn, hoặc có lẽ là một cái cây tróc gốc bị thác cuốn trôi.

Âm thanh không khác gì sấm sét, nhưng đến từ dưới lòng suối, không phải từ bầu trời. Khi tôi đi khoảng nửa đường dọc theo lối mòn và tiến vào tầm nhìn con thác, một tiếng nổ lớn vang lên, rồi một vụ nổ của ánh sáng vàng kim, hồng và trắng dâng lên từ đáy thác, lan rộng ra và lên trời, gần như chạm tới tôi —— khoảng 75 – 100 mét. Tại thời điểm này, tôi nghe một tiếng nói bên trái đầu tôi, “Quay lại! Không được đến gần hơn nữa! Quay lại ngay bây giờ!” Tôi nói, “OK, được thôi! “, rồi quay lại và nhanh chóng trở về nhà. Không khí như được nạp điện và có tiếng lách tách. Vụ nổ ánh sáng là điều bất thường nhất tôi từng nhìn thấy. Nó đẹp, màu hồng dịu, màu vàng kim và trắng rực rỡ. Toàn cảnh có diện tích khoảng 100 mét đường kính, có lẽ nhiều hơn, gần như vươn đến nơi tôi ở. Tôi không biết nó cao như thế nào vì tôi không thể nhìn thấy rõ ràng, bởi sương mù đã thay đổi màu sắc với vụ nổ. Bất chấp âm thanh ầm ĩ, bùng nổ rất to và giật mình, tôi biết tôi đã trải nghiệm những điều thật sự rất đặc biệt.

Tôi gọi điện cho chồng trong thị trấn để nói với anh ta những gì đã xảy ra, nhưng chỉ có thể nói trong một thời gian ngắn khi đường truyền có rất nhiều tiếng lách tách và tĩnh điện. Một người bạn sống ở thung lũng về phía Nam đã gọi cho tôi vào buổi tối hôm đó. Cô ấy nói mình đã nhìn ra cửa sổ về phía chúng tôi vào khoảng 5 giờ chiều, thấy một đám mây hồng và vàng kim đẹp đẽ trên những ngọn đồi theo hướng của chúng tôi. Cô mô tả nó trông như là “Kinh thánh – sẽ có thiên thần ngồi trên nó, các loại mây”. Rồi cô nghe thấy tiếng ầm ĩ và tiếng uỳnh uỳnh, rồi một cột sáng vàng kim/hồng bắn rơi xuống đất. “Nhưng nó không nhìn giống như tia chớp. Rất kỳ lạ.” “Ngày hôm sau một người quen khác sống ở thung lũng phía bắc chúng tôi nói: “Bạn làm gì ở chỗ của bạn vậy, Marie?” Sau đó cô ấy tiếp tục mô tả nhìn thấy một đám mây vàng kim và hồng xinh đẹp dường như bùng nổ trong một cái cột, không giống như sét. Cô ấy nói nó khá khác so với đám mây bão cô từng nhìn thấy. Hai đêm sau đó tôi đã đi ngủ, và vẫn ngẫm về những gì mình đã thấy. Tôi quyết định cầu nguyện Chúa Jesus và hỏi xem tôi có cách nào có thể hiểu được những gì đã xảy ra không.

Ngay lập tức, tôi thấy một bức tranh trong tâm trí tôi về cuốn sách The Keys of Enoch, của J.J. Hurtak, và một giọng nói, “Trang 221”. Tôi nằm đó choáng váng, tiếng nói đó nói, “Bạn thực sự là một người hoài nghi, Marie. Trang 221!” Dĩ nhiên, tôi đứng dậy và tìm xem trang 221. Một phần trong đó viết: “Như vậy, những phương tiện Merkabah của Ánh Sáng rơi xuống trên hành tinh chúng ta, nhờ đó mà một cánh đồng ánh sáng đã được mở ra, “sinh mệnh toàn sáng” giáng xuống khi các Từ trường của khoảng thời-không chồng lên nhau được kiểm soát. Những “thân thể toàn sáng” này đi xuống qua những vùng cong thời gian nhân tạo và rơi xuống mặt đất. Và đây là những gì mà người xưa nhìn thấy khi họ chứng kiến “cây cột trụ của mây trào lên từ trước mặt họ”. Trải nghiệm khi thấy một sự kiện tuyệt vời như vậy, và đặc biệt là cú thúc cù chỏ nhẹ nhàng của sinh mệnh đã nói tôi là một người hoài nghi, đã hoàn toàn làm thay đổi cách nhìn của tôi. Bây giờ tôi không còn là người hoài nghi nữa —— tôi chỉ muốn hiểu nhiều hơn thôi!” Vâng, đó là bạn, Dolores. Tôi hy vọng tôi đã mô tả sự việc rõ ràng. Thật tiếc là chúng ta không thể truyền đạt được những cảm xúc thực tế đã trải qua vào lúc đó. Bạn sẽ có được một cái “vù”, tôi chắc chắn.”

Khi tôi ghé thăm ngôi biệt thự xinh đẹp của Marie, cô đưa tôi đến nơi xảy ra sự kiện. Tất nhiên, tôi không thể nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì của một cánh cổng ngay lúc đó. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một thác nước tuyệt đẹp chảy xuống phía bên kia ngọn núi tạo thành một hẻm núi sâu bên dưới. Tuy nhiên, điều này phù hợp với mô tả về việc mở cổng đến một chiều kích khác. Những người giám hộ đã thực sự làm nhiệm vụ ngày đó, giữ bất kỳ con người không thận trọng nào ra khỏi khoảng cách mạo hiểm quá gần. Như họ nói, năng lượng sẽ phá hủy ma trận của một con người. Marie biết mà không ngờ vực rằng sự kiện kỳ lạ và hùng vĩ này đã xảy ra, nhưng tôi vui mừng vì cô đã xác nhận bạn bè của cô ở hai bên thung lũng.

* * *

Khi nói chuyện trên đài phát thanh, tôi thường nhận được thư (cả thư giấy và email) từ người nghe. Đặc biệt là khi tôi nói trên show Art Bell có hàng triệu thính giả. Chúng tôi đã nhận được hàng trăm email trong một ngày. Nhiều người trong số họ muốn kể với tôi câu chuyện cá nhân mà họ cảm thấy không thể chia sẻ với bất kỳ ai khác vì sợ bị nghĩ là điên. Họ cảm thấy tốt hơn khi phát hiện ra rằng tôi đã nghe nhiều câu chuyện tương tự, và tôi hiểu nó đủ để cố gắng giải thích cho họ. Ít nhất họ biết rằng họ không phải là những người duy nhất có những trải nghiệm kỳ lạ này. Đối với một số người trong họ, tôi không có bất kỳ lời giải thích hợp lý nào trừ việc nghĩ rằng họ có thể liên quan đến việc qua lại giữa nhiều chiều kích xung quanh chúng ta. Điều này đã được giải thích đầy đủ hơn trong Vũ Trụ Xoắn 1.

Một người đàn ông nói anh ta đang lái xe vào ban đêm trên đường cao tốc ven biển ở Florida. Cách đây rất lâu đường cao tốc đã được định tuyến lại và bỏ qua tất cả các thị trấn nhỏ. Tuy nhiên vào đêm đó, anh đột nhiên thấy mình (cũng trên con đường cao tốc đó) lái xe qua một thị trấn nhỏ. Anh có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu ra từ nhà dân và các doanh nghiệp đóng cửa khác nhau. Mọi thứ dường như vắng vẻ, tự nhiên như trong một thị trấn nhỏ vào ban đêm. Sau 5 phút, anh đột nhiên thấy đường cao tốc mở rộng ra và anh quay trở lại bờ biển nơi anh thuộc về. Lời giải thích duy nhất của tôi là trong một thời gian ngắn, anh ta đã lùi lại trong thời gian và bước vào một chiều kích, nơi con đường xuyên qua thị trấn vẫn còn tồn tại.

* * *

Tiếp đến tôi sẽ trích dẫn trực tiếp từ email mà tôi nhận được vào tháng 1 năm 2001. Nếu có ai có lời giải thích, tôi muốn họ liên hệ với tôi.

“Tôi thu xếp để theo dõi một số show của bạn trên Coast to Coast AM và thấy nó rất thú vị, đó là điều khiến tôi liên lạc với bạn. Vào tháng chín năm ngoái (2000), trong khoảng 2 hoặc 3 ngày, tôi đã trải qua một số điều rất kỳ lạ. Nó bắt đầu khi tôi đi bộ qua một sân bay địa phương nơi tôi sinh sống. Đó là vào ban ngày khi tôi nhìn thấy một chiếc máy bay chở khách cất cánh từ sân bay. Vài phút sau, một máy bay Lear Jet cất cánh, khi nó rời khỏi đường băng và leo lên bầu trời, nó đã bay lùi và tới vài lần như khi nó cất cánh. Tôi đứng đó đăm chiêu, bởi vì tôi biết rằng không thể làm một cái máy bay bay lùi. Vài phút sau, một chiếc máy bay Lear Jet khác cất cánh và cũng làm như vậy. Hay đó chỉ là một? Sau đó tôi nhận thấy rằng những chiếc xe trên đường cũng đang làm chuyện tương tự. Thay vì di chuyển về phía trước xuống đường, chúng sẽ đi lùi và tới khi chúng đã xuống đường. Tôi nhận thấy những đám mây trên bầu trời cũng làm điều tương tự, đi tới rồi lùi qua qua lại lại. Vào buổi tối, tôi đi dạo ngang một số cơ sở kinh doanh đóng cửa ban đêm. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy những người vốn không thuộc về nơi đó đang đi lòng vòng bên trong, bởi họ mặc trang phục trong khoảng 50 - 60 năm về trước. Tôi cũng thấy những hình ảnh khác thường mà tôi biết là bất khả thi. Có bất cứ ý tưởng gì về chuyện đã xảy ra không? Tôi là một người rất hoài nghi, và không tin những gì tôi đang nhìn thấy.”

Câu trả lời của tôi: “Cảm ơn bạn đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị của mình. Mặc dù bạn hoài nghi, nhưng bạn không thể phủ nhận điều gì đó khi bạn đã tận mắt nhìn thấy. Tôi chưa nghe nói về hiện tượng chính xác này, nhưng tôi có thể thử phỏng đoán dựa trên thông tin mà tôi đã nhận được và viết về. Có nhiều thứ lạ lùng hơn khả năng tưởng tượng của bất cứ ai, vì vậy tôi biết tôi chưa điều tra tất cả chúng bằng bất kỳ phương tiện nào. Nghe có vẻ như bạn có thể đã tiến vào một chỗ cong thời gian, nhưng không đi hết đường. Mọi người thường tới lui giữa các chiều kích mà không hề biết vì môi trường xung quanh tương tự nhau. Bởi vì mọi thứ chuyển động qua lại, có lẽ đường line giữa các chiều kích không ổn định. Tôi từng nghe về chuyện người ta đột nhiên thấy mình ở trong một khoảng thời gian khác và tương tác với người mặc trang phục khác lạ… Thường thì họ quay lại và cố gắng tìm lại nơi đó, rồi thấy rằng chúng không tồn tại, hoặc đang ở trong tình trạng hư hỏng. Một điều tôi thấy kỳ lạ là những người trong khoảng thời gian khác kia không nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ về người tương lai mà họ đang tương tác. Họ dường như vẫn đang sống cuộc sống bình thường của họ. Tôi không biết liệu đó có hữu ích hay không, nhưng đó là điều tôi có khả năng lý giải. Có lẽ bạn đã qua lại giữa các chiều kích và nó không được ổn định. Nếu không, bạn có thể làm những điều này và không bao giờ biết đến sự khác biệt. Thậm chí từng có người báo cáo với tôi là đã ở hai nơi cùng một lúc. Chuyện này được xác minh bởi những người khác mà đã nhìn thấy và nói chuyện với họ. Vậy ai biết nào? Đôi khi sẽ là tốt hơn nếu chúng ta không biết đến những khúc cong thời gian kỳ lạ đang xảy ra thường xuyên này. Nó sẽ bớt gây hỗn loạn cho bộ não nhỏ bé của chúng ta.”

* * *

Email tiếp theo thậm chí còn kỳ lạ hơn. Nhưng trường hợp này đã có bằng chứng vật lý rằng có điều gì đó bất thường đã xảy ra.

“Tôi đã may mắn được nghe buổi phỏng vấn tuyệt vời của bạn trên Coast to Coast một đêm khác, nhưng có điều gì đó đã khiến ba thính giả bối rối. Đấy là lý do tại sao tôi viết thư này. Nói càng ngắn gọn càng tốt, cả ba chúng tôi đều có radio/máy thu Reel Talk có thể cài hẹn giờ và nó ghi ở tốc độ 1/4. Chúng tôi có thiết bị này chỉ dành cho chương trình Coast to Coast vì chúng tôi không thể thức đến tận nửa đêm (Chương trình thường kéo dài từ 12 giờ đến 4 giờ sáng.) Cả ba đều cài đặt radio/máy thu trên tần số của một trạm phát ra từ Nashville, Tennessee. Đây là trạm duy nhất mà chúng tôi có thể bắt được chương trình trên. Chúng tôi sống cách xa nhau, và khá xa Nashville, nhưng WWTN là một trạm 100.000 watt.

Tôi đã thất kinh dường nào khi bật băng ghi âm cho chương trình của bạn vào sáng hôm sau, tất cả những gì tôi có là một sự kiện thể thao, trọn bốn tiếng. Băng của một người bạn khác của tôi cũng vậy. Tôi đã gọi cho đài và họ thông báo rằng họ không còn phát sóng Coast to Coast nữa. Họ đã thay đổi format của mình, và họ không quan tâm có bao nhiêu sự phản đối. Bây giờ bí ẩn LỚN là: người còn lại trong ba chúng tôi, băng của cô ấy có toàn bộ cuộc phỏng vấn của bạn về nó! Chúng tôi hoàn toàn biết rằng đó là cùng một trạm khi mã đài đã được nêu lên vài lần. Tất cả chúng tôi đều nghe đài này, nhưng nhận được các chương trình phát sóng khác nhau. Tôi đã nói chuyện với một vài người có kiến thức làm việc về truyền dẫn vô tuyến (những người trước đây thuộc chính phủ mà đào tạo trong lĩnh vực đó), và tất cả họ nói rằng không thể có chuyện như vậy xảy ra. Cảm ơn Thượng Đế vì cả ba chúng tôi đều muốn nghe những gì bạn nói. Câu hỏi của tôi đến bạn là: bạn có bất cứ lời giải thích nào cho vụ việc này không? Nó vượt quá tâm trí tôi rằng có lẽ nó có thể liên quan đến hiện tượng vũ trụ song song. Đó là điều duy nhất khả thi. Bất kỳ quan điểm sâu sắc nào khả thi của bạn về điều này đều sẽ khiến chúng tôi mừng rỡ. PS: Vì lý do nào đó, WWTN đã bắt đầu phát sóng lại Coast to Coast và làm chúng tôi vui mừng vì điều đó! Đây là mối liên hệ của chúng ta với vũ trụ.”

Một phần của câu trả lời của tôi: “Trong công việc của tôi, đã có những điều kỳ lạ xảy ra với máy ghi âm trong các phiên làm việc mà không thể giải thích. Tĩnh điện, tiếng ồn lạ, băng tăng tốc hoặc giảm tốc, tiếng nói chồng chập và nhiều thứ không nên xảy ra với điện tử. Nhiều lần có nhiều máy ghi âm cùng chạy, và tất cả đều bị ảnh hưởng. Tôi cũng đã có những hiệu ứng kỳ lạ với điện thoại. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một chuyện như vậy. Bạn có lẽ đúng rằng có gì đó liên quan với chiều kích. Đó là một câu trả lời tốt trong những cái khác. Trạm phát sóng chương trình thể thao đã có mặt trong một thực tại song song. Tôi mừng là bạn có ba người tham gia. Tôi nghĩ đó đủ điều kiện để chứng minh.”

Vài tuần sau, tôi phát biểu tại Nhà thờ Unity ở Memphis và ngạc nhiên khi thấy ba phụ nữ lái xe từ Nashville đến gặp tôi. Họ chủ yếu muốn gặp tôi để xác nhận rằng vụ việc thực sự đã xảy ra, và họ có băng để chứng minh điều đó. Họ là ba trong số những phụ nữ bình thường nhất mà mọi người hy vọng gặp. Tôi tin họ đã nói sự thật. Một lần nữa, nếu ai đó có bất cứ lời giải thích nào cho vụ việc này, tôi rất muốn lắng nghe từ bạn.

* * *

Trong sách Jesus and the Essenes, Jesus đã đưa ra ví dụ sau về luân hồi và các chiều kích khác nhau, sử dụng tự nhiên trong các dụ ngôn của anh ta để mọi người có thể hiểu dễ dàng hơn:

“Anh ta đã sử dụng một loài cây trồng khác làm ví dụ, một loài thực vật bao gồm nhiều lớp (giống như củ hành). Anh ta nói thứ này sẽ cho thấy các cảnh giới khác nhau của sự tồn tại. Anh ta chỉ ra rằng, bên trong loài thực vật này có các lớp rất mỏng và gần sát nhau. Nếu có thể xem mỗi lớp là một cảnh giới khác nhau, người ta thấy rằng lõi chính là nơi nhỏ và hạn chế nhất, giống như thế giới vật lý. Khi một người đi lên và ra vào trong những cảnh giới, đường chân trời hiểu biết của bạn sẽ mở rộng mỗi lần, bạn sẽ thấy và hiểu nhiều hơn.”

Đây khiến tôi tự hỏi những người mà anh ta đã đưa ra dụ ngôn (hay ví dụ) cho có hiểu những ý nghĩa sâu xa hơn mà anh ta đang cố gắng truyền đạt không. Có lẽ nó là quá phức tạp cho các tông đồ. Nhưng nó cho thấy rằng anh ta đã rất ý thức về những ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc sống và vũ trụ.

* * *

Một số sự cố kỳ lạ khác liên quan đến thời gian và chiều kích đã xảy ra trong các buổi học của tôi nằm rải rác trong cuốn sách này.

MỤC VII
SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG VÀ
SINH MỆNH NHÀ SÁNG TẠO

Chương 22
NHỮNG BÍ ẨN

Phần đầu tiên này tiếp nối mục Bí Ẩn Trái Đất trong Vũ Trụ Xoắn 1. Có một số điều tôi muốn làm rõ hơn trước khi đưa chúng vào sách. Đây là thông tin được tích lũy vào cuối những năm 1990. Một số đến từ Phil, một thanh niên được tôi viết trong rất nhiều sách. Anh ta có khả năng đi vào trạng thái nhập thần sâu và đóng ý thức của mình để nó không can thiệp vào các câu trả lời. Luôn có thể nhận được thông tin mới, bất thường và có giá trị khi chúng tôi có phiên.

Hệ Mặt Trời Của Chúng Ta

D: Bạn từng một lần nói với tôi không có sự sống như chúng ta biết trên các hành tinh khác trong hệ mặt trời chúng ta vào thời điểm này.

Phil: Đúng vậy. Không có sự sống nhân loại, không phải là không có sự sống. Vì khí quyển trên các hành tinh khác không có đặc tính có thể duy trì sự sống nhân loại như được biết trên hành tinh này vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là không có sự sống trong các hình thức khác, chẳng hạn như dưới hình thức tinh thần hoặc thậm chí trong một hình thức tiên tiến hoặc một hình thức vật lý khác.

D: Tôi từng một lần được cho biết có sự sống trên sao Hỏa. Có một nền văn minh của sinh mệnh hình người ở đó. Đó là sự thật?

P: Tình huống thực tế là vậy, và sẽ sớm được hành tinh của bạn biết đến. Nó đã được tạm thời đề xuất thông qua việc kiểm tra các thiên thạch bằng kính hiển vi. Đây là một thay đổi lớn trong ý thức mà phải được tinh tế đút từng muỗng cho nền văn minh của bạn. Họ thực tế là tổ tiên của nền văn minh các bạn, và sự sống trên Trái Đất như bạn đã biết. Có những dạng sống xuất hiện đồng thời trên cả hai hành tinh. Tuy nhiên, hành tinh sao Hỏa ổn định và có hiệu suất sự sống hơn trong một quãng thời gian dài so với hành tinh chị em đã có một lộ trình khác về sinh thái, địa chất của cô. Sao Hỏa được định cư và có thể sinh sống nhanh hơn Trái Đất. Vì vậy tiến trình gieo hạt trên sao Hỏa bắt đầu nhanh và sớm hơn nhiều so với trên Trái Đất.

Câu chuyện về sự gieo hạt Trái Đất với các dạng sống đầu tiên đã được kể trong Keeper Of The Garden và tiếp tục trong The Custodians. Điều này chỉ ra rằng Trái Đất không phải là hành tinh duy nhất được gieo hạt trong hệ mặt trời chúng ta, nhưng theo thời gian phải có điều gì đó xảy ra khiến mấy hành tinh kia trở nên không có sự sống một lần nữa.

D: Điều gì xảy ra mà đã phá hủy sự sống trên sao Hỏa?

P: Vào thời điểm đó có rất nhiều ý kiến bất đồng về chuyện ai nên ở trong sự kiểm soát của chính phủ thế giới, và nhiều loại công nghệ khác nhau cho phép họ thao tác thời tiết của chính họ. Họ đã trở nên rời rạc mất liên kết trong mục đích của họ và phá hủy hệ thống thời tiết của chính họ. Giống như khả năng hiện tại đang hiển hiện trên hành tinh của bạn —— cũng sẽ cho phép bạn hủy diệt hành tinh của mình nếu có cơ hội.

D: Tôi cũng được cho biết có những tàn dư sự sống vẫn còn lại trên sao Hỏa.

P: Có những yếu tố của sự sống sâu trong hành tinh mà đã thành công trong việc duy trì dạng sống của họ. Tuy nhiên, họ không phải cái bạn gọi là “nhân loại” hoặc hình người. Họ hơi khác ở chỗ sự tiến hóa của họ là từ một lộ trình khác với những gì bạn có trên hành tinh này.

D: Tôi được cho biết có những thành phố bên dưới bề mặt sao Hỏa, nơi một số cư dân đã đi xuống khi bề mặt không thể ở nữa.

P: Sự so sánh đó có thể được sử dụng tương tự như khái niệm lãnh địa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không mô tả thành phố theo cách thức mà bạn hiểu về thành phố. Theo một cảm giác công nghệ, giống như một lãnh địa của mối nhiều hơn, trong cấu trúc xã hội đó. Những sinh mệnh đang sống trong các cấu trúc xảy ra tự nhiên, và cũng được sản xuất trong hành tinh.

D: Tôi cũng được cho biết khi các nhà khoa học rốt cuộc lên được sao Hỏa, họ sẽ không nhận ra vẫn còn sự sống. Họ sẽ không nhận ra điều đó.

P: Khi các nhà khoa học đến được sao Hỏa, họ sẽ nhận thức được nhiều dạng sống khác ngoài cái nằm dưới chân họ. Sẽ có sự nâng cao nhận thức vào thời điểm đó rằng các dạng sống trên sao Hỏa sẽ được xem xét là một dạng sống khác.

D: Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một phần khác của hệ mặt trời. Tôi rất thích sao Mộc. Hiện tượng gọi là “Vệt Đỏ Lớn” trên sao Mộc là gì? Nó có thể nhìn thấy bằng kính thiên văn của chúng tôi.

P: Biểu hiện của Vệt Đỏ Lớn trên cảnh giới của bạn sẽ được gọi là một sự xáo trộn về thời tiết. Những gì bạn cảm nhận được trên cảnh giới tồn tại của bạn là một cơn bão khí — một hiện tượng thời tiết. Tuy nhiên nó là một hiện tượng có bản chất cốt lõi trong một cảnh giới cao hơn của thực tại. Các biểu hiện cao hơn sẽ chỉ ra rằng đây là một khu vực có nhiều các thực thể cá nhân khác nhau – của hình thức giống nhau nhưng tách biệt – của nhận thức. Đó là một thành phố, cái mà trên một cảnh giới cao hơn của biểu hiện là một dạng sống biểu hiện các thành phần thấp hơn của nó trong các hình thức của một sự xáo trộn khí quyển ở tầng thứ của bạn.

D: Nếu đó là một sự xáo trộn trong bầu khí quyển hoặc một cơn bão, nó ở đó mãi mãi, như chúng ta biết. Và dường như nó không thật sự thay đổi nhiều như vậy. Nó cũng rất lớn.

P: Trong vũ trụ này có rất nhiều hình thức biểu hiện khác nhau của sự sống mà ý thức nhân loại chỉ đơn giản là không nhận thức được. Tuy nhiên, để bạn có thể hiểu được điều này, có thể so sánh nó với một lãnh địa của những sinh mệnh sống mà biểu hiện của họ chạm đến cảnh giới nhận thức của bạn, điều kiện khí quyển che phủ hình thức biểu hiện thấp hơn này có thể nhìn thấy được. Có nhiều tầng thứ nhận thức khác nhau không có ảnh hưởng tương ứng trên cảnh giới khác. Tuy nhiên, trong trường hợp ở đây, sẽ có ảnh hưởng lên cảnh giới thấp hơn của biểu hiện. Như vậy, lãnh địa này là một nền văn minh trên các cảnh giới cao hơn của sự tồn tại, để lại dấu vết của nó trên tầng thứ của bạn như một sự xáo trộn trong khí quyển.

D: Tôi nghĩ bạn muốn nói về một thực tại thay thế, đó là một nhóm người trong một thành phố vật lý trên sao Mộc. Và ít nhiều thì nó đổ một cái bóng trên cảnh giới của chúng tôi mà xuất hiện dưới dạng một điều kiện khí quyển? So sánh vậy được không?

P: Chúng tôi sẽ nâng cao khái niệm này bằng cách nhìn nó không giống như một thành phố theo thuật ngữ của bạn, mà giống như một lãnh địa của virut hoặc vi khuẩn, khi họ cùng tồn tại và sống trên cảnh giới của họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không mô tả nó như một nền văn minh công nghệ trong bối cảnh của bạn.

D: Vậy đó không phải là những sinh mệnh thông minh, như chúng ta nghĩ về họ.

P: Đó không phải là tình huống trên thực tế. Họ rất thông minh, chỉ đơn giản là sống trong một hình thức khác. Biểu hiện của họ không bao gồm các khía cạnh kiến tạo và công nghệ. Họ có tính tiến hóa và văn minh cao, tuy nhiên họ không mang tính công nghệ.

D: Có người khác nói với tôi rằng mối quan hệ của sao Mộc với cảnh giới Trái Đất là rất quan trọng. Bạn có thông tin nào về điều đó không?

P: Có nhiều mức độ đồng phụ thuộc khác nhau trong hệ mặt trời của bạn, vì toàn bộ cân bằng vật lý phụ thuộc vào từng yếu tố cá nhân duy trì trạng thái cân bằng của chính nó. Trên cảnh giới vật lý, sự mất mát đột ngột của bất kỳ hành tinh nào cũng sẽ gây ra tình trạng mất cân bằng trọng lực của toàn bộ hệ mặt trời. Dĩ nhiên, có những tầng thứ nhận thức khác mà sự thay đổi hay mất mát của một hành tinh như vậy cũng có những ảnh hưởng và tác động lên các cảnh giới khác.

D: Đây là điều người ngoài hành tinh đã nói với chúng tôi về Trái Đất. Chúng tôi không được làm nổ nó, vì điều đó sẽ gây ra sự tàn phá lớn lao trong vũ trụ và các chiều kích khác.

P: Đúng vậy.

D: Tôi đã nghe rằng những người khác đang quan sát chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra, đơn giản vì nó sẽ làm mất cân bằng thiên hà.

P: Đó là chính xác, theo nghĩa những cá nhân sống ở các cảnh giới tồn tại khác có quyền bảo vệ nền văn minh và các dạng sống của họ khỏi sự xâm nhập. Nó như thể một cuộc chiến tranh không công bố và không biết đến được tiến hành chống lại một phe phái không nhìn thấy từ một nền văn hóa vô minh.

D: Nhưng họ nhận thức những thứ này nhiều hơn chúng ta.

P: Đúng vậy. Nên họ có quyền bảo vệ nền văn minh của mình khỏi những thiệt hại do sự thiếu hiểu biết của một người hàng xóm hơi ngang ngược.

D: Bạn có biết gì về nguồn gốc của vành đai tiểu hành tinh không?

P: Đó là một hành tinh ngày trước đã bị phá hủy khi một ngôi sao đi qua gây ra vụ va chạm giữa nó và một thiên thạch đã đi vào quỹ đạo của nó. Vụ va chạm đã gây ra sự đổ vỡ của hành tinh này. Bởi nội lực riêng của chính hành tinh, của Mặt Trời và các hành tinh khác, nó đã bị xé toạt đến mức nó đơn giản kết xuất ra vô hình dạng, và do đó trải lan trong quỹ đạo cũ của nó như các hạt hoặc tiểu hành tinh.

D: Tôi cũng nghe là hình như có một chủng tộc của những người sống ở đó và họ làm nó nổ tung.

P: Điều đó không chính xác. Sự va chạm là một hiện tượng tự nhiên đã xảy ra, không phải do sự xáo trộn mà bất kỳ chủng tộc nào đó trong dân chúng gây ra. Cũng có trường hợp những câu chuyện này xuất hiện do hiểu sai thông tin. Không phải là một câu chuyện ngụ ý hay hư cấu, mà đơn giản chỉ là một sự diễn giải sai. Những kênh này cũng không phải là câu chốt tuyệt đối, cũng như phương tiện này không phải là câu chốt sau cùng. Có những điểm không chính xác tiềm ẩn trong các kênh này. Và tất cả các kênh nên được xem với một nhận thức mở cho thực tại này. Vì độ chính xác của các kênh phụ thuộc vào khả năng phiên dịch ra cách vật lý của phương tiện, và hầu như không thể dẫn kênh với độ chính xác 100%. Vì đơn giản là có những khái niệm và ý tưởng mà không có tiền lệ trong cuộc đời này hoặc thậm chí trong cảnh giới này. Cho nên một số câu hỏi được đưa ra đòi hỏi các khái niệm mà không tồn tại ở đây, vì vậy cần phải rút ra từ những sự tương tự, có thể không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, ý nghĩa của thông tin có thể được phiên dịch.

D: Tôi hiểu rằng bất cứ điều gì mà đi qua một sinh mệnh con người đều có vấn đề theo cách đó.

P: Đơn giản chỉ là vấn đề không thể dịch được, do nhiều yếu tố. Một số trường hợp, như chúng tôi đã nói, là thiếu các khái niệm để diễn tả.

* * *

Mặt Trời

D: Mặt Trời có thật sự nóng không?

Phil: Quả thực có yếu tố mà nó nóng. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy điều này là hiểu lầm từ quan điểm vật lý của bạn. Trong khi bản thân nhiệt dường như là trọng tâm chú ý của người ở đây, thì thực tế nó không khác gì một sản phẩm phụ. Năng lượng thực sự của Mặt Trời không phải là nhiệt, mà là thứ về bản chất vượt xa sự hiểu biết của con người vào thời điểm này. Nhiệt chỉ đơn giản là biểu hiện của một hiện tượng phức tạp hơn rất nhiều so với quá trình cháy đơn giản. Đây là sự chuyển đổi của năng lượng, và khía cạnh vật lý sẽ là cái mà bạn gọi là ngọn lửa hay sự đốt cháy. Nhiệt là một sản phẩm phụ. Thực tế đích thực của việc này là chuyển đổi và thay đổi năng lượng thể hiện xuống tầng thứ vật lý như là nhiệt và sự đốt cháy.

D: Các tia sáng và phóng xạ mà chúng ta không thể nhìn thấy là cực tím. Ý bạn là cái gì đó như thế?

P: Xa hơn những gì bạn thậm chí sẽ xem xét như là những tia, là các hình thức nguyên tố năng lượng. Một sự thay đổi cơ bản về bản thân năng lượng.

Mọi người nhận thức Mặt Trời là một hành tinh khí. Nhưng một thân chủ của tôi cho biết trên thực tế nó có một nền văn hóa bên dưới các vành đai khí, mà không thể nhìn thấy từ bề mặt bên ngoài.

D: Những người trên Trái Đất không thể thấy thứ đó, phải không?

Bob: Vâng, họ không thể. Họ không có ý tưởng. Như tất cả mọi người khác, họ chỉ giả định đó là một quả cầu khí đặc. Nhưng mọi vụ nổ xảy ra trên vành đai bên ngoài, thực sự xảy ra bên trong vành đai đó. Nhưng phần trung tâm của hành tinh cũng giống như ở đây trên Trái Đất. Họ có trang trại, họ có nhà ở, họ có người. Họ có những nền văn minh. Và tất cả các thứ được bọc bên dưới vành đai năng lượng.

D: Vậy trên bề mặt không nóng?

B: Ồ, không nóng! Không nóng không nóng! Đó là một trong những điều thú vị về nó.

D: Người ta nghĩ rằng nó quá nóng để hỗ trợ sự sống.

B: Bạn sẽ nghĩ vậy, nhưng tất cả những thứ đó là cao lên trong năng lượng. Lên trong cái gọi là “bầu khí quyển”. Đó là một cái gì đó tương tự như Vành đai bức xạ Van Allen trên hành tinh này. Nhưng chúng tôi luôn đi đi về về. Trong và ngoài. Đó là một nền văn minh rất đẹp.

Có nhiều phát hiện đáng kinh ngạc về các đặc tính thực tế của Mặt Trời chúng ta được tiết lộ thêm trong chương này.

* * *

D: Một số người tin thế giới được tạo ra trong cái gọi là thuyết Big Bang. Điều này có đúng không?

Phil: Nếu bạn ở hình thể vật lý vào thời điểm đó, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận cái mà bạn gọi là Big Bang. (Tôi cười) Big Bang, dĩ nhiên, là một sự tương tự được các nhà khoa học sử dụng để mô tả sự bùng nổ ra, trái với sự nổ dồn vào trong. Động lực hướng ngoại tạo ra khi vũ trụ, hoặc nói chính xác hơn là, luật của vũ trụ, được thiết lập. Và theo nghĩa đó, vâng, chính xác nói rằng thuyết Big Bang cho thấy sự khởi đầu của thời điểm đó, trong đó các luật vật lý hoặc vật chất của vũ trụ của bạn đã được thiết lập.

D: Một lý thuyết cho rằng khi lực đẩy hướng ngoại của những thế giới này xảy ra, nó sẽ đạt đến một điểm nào đó mà sẽ bắt đầu rút về và co cụm lại với nhau một lần nữa. Điều này có đúng không?

P: Đúng vậy. Đó là điểm mà tại đó tất cả các chuyển động hướng ngoại không còn được gọi là “cân bằng” nữa. Và nằm trong bước ngoặt mà trong đó các luật vũ trụ sẽ thay đổi và trở thành những đối cực với cái chúng đang là hiện tại. Đó là tích cực rồi sẽ trở thành tiêu cực và đó là tiêu cực rồi sẽ trở thành tích cực. Vũ trụ sau đó sẽ rút lại vào trong cái mà lại là một “vô”. Vực thẳm. Tại thời điểm đó câu chuyện sáng tạo sẽ lặp lại chính nó.

D: Nó sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sau khi nó sụp đổ trên chính nó, nó sẽ nổ một lần nữa, có thể nói vậy.

P: Đúng vậy.

D: Phải mất bao nhiêu thời gian để một chuyện như vậy xảy ra?

P: Sẽ an toàn khi bạn cho rằng bạn sẽ ở trong một hình thức khác khi điều này xảy ra.

D: (Cười) Chúng ta không phải lo lắng về nó.

Khái niệm này chứng minh luật luân hồi hay tái chế áp dụng cho tất cả từ vi mô đến vĩ mô. Không có gì thoát khỏi chu kỳ này.

Khi vũ trụ đi đến cuối sự mở rộng của nó, giai đoạn mà nó đảo ngược, nổ dồn vào trong, trở lại Nguồn và phát nổ một lần nữa, là khi tất cả chúng ta trở về nhà với Tạo Hóa cùng tất cả những kiến thức mà chúng ta đã tích lũy?

D: Có một dòng suy nghĩ rằng thế giới này sẽ sụp vào trong nó hoặc bị phá hủy trong vòng 5000 năm. Đồng thời có một hành tinh khác đang được chuẩn bị cho những thực thể sống trên Trái Đất đã nâng cao rung động của họ hoặc nâng cao sự hiểu biết của họ về tinh thần. Đây có phải một thuyết đúng không?

P: Có lẽ khung thời gian của bạn có thể có lỗi sai gì đó. Tuy nhiên, bản thân khái niệm này là khá hợp lệ, vì ngay cả bây giờ những người chọn để di cư đến — không chỉ hành tinh mà bạn nói tới, mà còn những hành tinh khác — đã bắt đầu. Thực sự là hành tinh kế nghiệp cho hành tinh này đang trong giai đoạn trứng nước. Và đến giờ nó chưa đạt đến giai đoạn trở nên hiếu khách với các dạng sống, không phải như bạn đã biết lúc này, nhưng sẽ sớm thôi. Đó là những dạng sống của bạn. Các cư dân năng lượng cư trú trên hành tinh này vào thời điểm đó sẽ di chuyển đồng loạt đến cái đang được chuẩn bị vào thời điểm hiện tại. Vì vào thời điểm đó các dạng sống của bạn sẽ tiến triển đến một tầng thứ khác so với họ hiện tại. Bây giờ là không thích hợp và chưa chín muồi để cố gắng di chuyển những dạng sống này tới hành tinh đó. Vì không có gì, ở giai đoạn này, là sẵn sàng. Chưa có một khung thời gian để tiến triển trước khi cả dạng sống lẫn hành tinh hiếu khách với nhau. Không cần phải nói, thời điểm mà nó xảy ra sẽ là thời gian thích hợp nhất.

Câu trả lời này đã đến trong những năm 1990, nhưng đã được lặp lại với tần suất nhiều hơn trong các buổi học của tôi vài năm gần đây. Ý tưởng về các cơ thể đang được thay đổi để thực hiện chuyển đổi sang một tầng thứ khác sẽ được mở rộng trong mục cuối cùng. Cũng có thông tin nhận được về một hành tinh vật lý tương tự Trái Đất đang được chuẩn bị sẵn sàng cho những người sống sót sau bất kỳ thảm họa Trái Đất nào. Người ta đã nhấn mạnh rằng con người nhất định không diệt vong. Sẽ có những người sống sót ngay cả khi “họ” phải sử dụng các biện pháp kịch liệt. Câu chuyện về Trái Đất thứ hai này được kể trong Keeper Of The Garden.

* * *

Đã có rất nhiều câu hỏi về các trục trong kim tự tháp lớn mà dường như quá nhỏ cho bất cứ thứ gì hữu ích, cái mà là nhắm vào bầu trời. Cũng như mọi thứ khác kết nối với kim tự tháp, chúng được bao phủ trong bí ẩn.

D: Mục đích của những cái trục trong kim tự tháp là gì?

Carol: Mục đích của các trục trong kim tự tháp là để cho phép linh hồn của những sinh mệnh mà được coi là thầy tế và pharaoh trở lại hệ thống hành tinh của họ, như vậy họ sẽ không bị ràng buộc vào các lớp hoặc ánh sáng của hành tinh đặc thù này. Ngay từ ban đầu, họ đã được hiển hiện vào trong vật lý, và khi không cần thiết phải hiển hiện nữa, linh hồn sẽ đi qua những cái trục sử dụng cái mà bạn có thể gọi là “cổng sao”. (Từ này được đặt như một câu hỏi, không chắc chắn) Sử dụng các thiết bị kỹ thuật trong căn buồng của Vua.

D: Trong buồng của Vua có những thiết bị kỹ thuật?

C: Cái bạn gọi là buồng của Vua. Họ đã sử dụng những thiết bị kỹ thuật này để cho phép những linh hồn trở lại hệ sao ban đầu của họ.

Trong Keeper Of The Garden và The Custodians đã đề cập rằng người ngoài hành tinh thường đến ở thời điểm ban sơ hình thành nền văn minh, sống giữa những người đang phát triển để giúp đỡ và cung cấp cho họ kiến thức và hướng dẫn cần thiết. Những sinh mệnh này có những quãng đời không thể tin được, vì vậy cuối cùng họ được đối xử và kính trọng như những vị thần. Điều này chỉ ra rằng các pharaoh đời đầu có thể là những loại sinh mệnh này. (Tham khảo Chương 4, Isis.)

Đây gợi cho tôi nhớ về những phiên được mô tả trong Legacy From the Stars, nơi những linh hồn của người ngoài Trái Đất bị mắc kẹt trong thế giới chúng ta sau khi họ chết. Họ rõ ràng đã tạo ra nghiệp và không thể trở về nhà ban đầu, ngay cả sau khi chết. Thường trong những trường hợp này, thậm chí không ai từ hành tinh quê nhà của họ biết rằng họ đang ở đây. Có lẽ các ET đã nhận thức rõ rằng việc này đôi khi xảy ra, và họ không muốn những vị khách này, những người đã sống lâu như vậy trên Trái Đất, cũng bị mắc kẹt tương tự.

Một bí ẩn nữa là sự tồn tại và vị trí của các phòng ẩn bên dưới Nhân Sư.

D: Người ta nói rằng các phòng bên dưới Nhân Sư đã được niêm phong. Tại sao việc này lại được thực hiện?

C: Những sinh mệnh không phải từ hành tinh này bị đảo chính.

Đây chỉ ra rằng một số sinh mệnh vận hành hệ thống kim tự tháp trong những ngày đó không phải nhân loại. Có lẽ họ là những cố vấn được nói tới trong sách khác của tôi, những người đã sống giữa nhân loại để trao cho những món quà mới (những tiến bộ) khi cần. Điều này cũng giải thích việc sử dụng các trục để trả lại linh hồn của họ cho hệ sao ban đầu. Họ không muốn bị mắc kẹt ở đây trên Trái Đất khi công việc của mình đã kết thúc.

C: Nhân loại muốn giành lấy sức mạnh của họ khỏi họ và biến nó thành của mình. Những sinh mệnh biết rằng điều này sẽ xảy ra. Vì vậy, có một sự niêm phong cho tất cả các thiết bị kỹ thuật và thông tin, để nó sẽ không rơi vào tay sai người vào sai thời điểm, vì họ sẽ tự hủy diệt chính mình với thứ này.

Đây nghe có vẻ giống như bản tính nhân loại, vì sự thiếu hiểu biết của mình mà phá hủy các thiết bị được sử dụng để tạo ra sức mạnh từ mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. (Bartholomew đưa ra thông tin này trong Vũ trụ Xoắn 1.)

D: Vậy, những sinh mệnh từ các hành tinh khác là những người đã niêm phong các buồng? Không phải con người làm?

C: Có những đệ tử bí truyền, những người được các sinh mệnh này đào tạo. Kim tự tháp được sử dụng để dẫn nhập và đào tạo. Có rất rất nhiều ngôi đền cổ nằm khắp trên những cái được gọi là “cao nguyên” bây giờ. (Đây giống với khu vực đền thờ của Người Mèo trong Chương 3.) Chúng được dùng để dẫn nhập cho con người, nhân loại, để nâng cao ý thức và rung động của họ. Sau đó, họ lần lượt có thể sử dụng các thiết bị và công nghệ một cách thích hợp để giúp đỡ hệ thống hành tinh. Các kim tự tháp dựa trên một hệ thống mạng lưới. Hệ thống mạng lưới là rất quan trọng, vì nó là hệ thống kết nối chính cho hành tinh. Một trong số chúng. Có nhiều hệ thống, nhưng đây là một trong số đó. Trong mỗi đại địa này đều có kim tự tháp. Kim tự tháp là vật dẫn của giai điệu phổ quát và kết nối các hành tinh khác trong sự hòa hợp và rung động. Đây cũng được vận hành với màu sắc, tần số âm thanh, và các xoáy, xuyên suốt hệ thống lưới hành tinh, duy trì sự cân bằng và hài hòa cho hệ thống hành tinh này.

D: Và những người đó biết làm thế nào sử dụng đúng cách những thứ này.

C: Họ hướng dẫn. Họ an bài đúng chỗ.

D: Vậy, việc niêm phong là bởi có những người khác đến và họ không muốn những người đó dùng các thứ này. Bạn nói cũng có một mối nguy hiểm cho những người không biết cách sử dụng chúng.

Một lần nữa, đây có vẻ tương tự việc năng lượng trong đền thờ của Người Mèo đã gây nguy hiểm cho những người không thể xử lý nó.

C: Một hệ sao hành tinh đã can thiệp. Họ đã gửi các phái viên giúp tác động đến nhân loại, như mọi khi. Các nhóm suy đồi đã đảo chính, cá nhân hóa, nắm lấy quyền lực.

D: Vì vậy, những người kia niêm phong căn buồng để che giấu thông tin, và bảo vệ người dân khỏi việc sử dụng nó sai lầm.

C: Để bảo vệ họ khỏi chính họ.

D: Vậy những nơi này nằm ở đâu?

C: Những căn buồng so le bên dưới Nhân Sư. Mỗi cái nối với đường hầm nhỏ, và được bảo vệ bởi năng lượng và tần số.

Một lần nữa, điều này giống như lịch sử của Bartholomew (Vũ Trụ Xoắn 1), nơi mọi người nghĩ nếu sở hữu được các thiết bị năng lượng bí mật, thì họ sẽ nắm quyền năng và không cần người ngoài hành tinh hay thầy tế. Trong lịch sử của anh ta, họ gây ra sự hủy diệt của các thiết bị và chính bản thân họ. Rõ ràng là nhóm kiểm soát cuối cùng tại Nhân Sư đã quyết định niêm phong các thiết bị đi, như thế chuyện như vậy không thể xảy ra lần nữa. Chúng bị chôn vùi suốt kể từ đó.

Trong Conversations With Nostradamus 3, Nostradamus cũng nhắc đến những năng lượng đã được an bày để chỉ những người đúng đắn mới được phép ở gần các lối vào bí mật đến các đường hầm và phòng ẩn này. Nếu người ta cố gắng xâm nhập vào những rung động không chính xác hoặc tiêu cực, họ sẽ chết. Vì vậy, đó là một hệ thống bảo vệ rất phức tạp được cài đặt hàng ngàn năm trước.

Tham khảo Chương 6 về các biểu tượng được sử dụng để hiển thị thông tin ẩn.

* * *

Chiêm tinh học luôn là hứng thú của tôi, mặc dù tôi không phải một chiêm tinh gia. Chiêm tinh học bắt đầu thế nào? Có vẻ việc nghiên cứu về các ngôi sao đã là một niềm đam mê bất diệt của nhân loại. Tôi tìm thấy câu trả lời khá bất ngờ trong một phiên hồi quy thông thường. Một phụ nữ trở lại kiếp sống làm tư tế ở Babylon cổ đại. Mệnh đề Babylon là nơi khởi đầu của nghiên cứu chiêm tinh đã được chấp nhận. Trong cuốn sách của tôi về Nostradamus, ông có một lịch thiên văn mà ông nói đã thiết lập từ Ai Cập và Babylon cổ đại.

Người phụ nữ này là một thầy tế nam trong một tôn giáo mật độc lập hoặc trường bí truyền. Ông ta đang ở trong một ngôi đền đẹp nằm trên gò cao phía trên thành phố. Ông đã miêu tả việc nghiên cứu về những ngôi sao mà nhóm của ông đã tham gia từ thời đại thậm chí là cổ đại đối với ông. Ông cho biết chuyển động của các ngôi sao đã được lập biểu đồ từ lâu như thời gian nhóm của ông ở trong tồn tại. Đây là mục đích chính của họ, trong khi các nhóm khác thực hành trị liệu và tiên tri. Ngôi đền lộ thiên ở giữa (không có mái) với cột trụ lớn trên cả bốn mặt. Ông nói thầy tế sẽ ngồi tại một vị trí được chỉ định ở trung tâm ngôi đền và lập biểu đồ vị trí ngôi sao khi chúng di chuyển qua khe hở giữa các trụ. Các cột trụ cho họ một điểm tham chiếu, một cách để đo sự di chuyển của các hành tinh đối lập với các ngôi sao cố định, và cũng để đánh giá sự quay của Trái Đất.

Sau khi làm việc này hàng trăm năm, họ đã thiết lập các biểu đồ rất chính xác. Đây cũng được dùng để làm cách xác định điểm chí và điểm phân cực, vì một nước nhiệt đới thì có ít thay đổi về mùa để chỉ ra những thứ này. Đây có thể giải thích lý do rất nhiều tòa nhà cổ đại được xây dựng theo cách này, cao cao trên một ngọn đồi với nhiều cột trụ đều nhau. Người ta thường hiểu rằng có nhiều đền thờ trong thế giới cổ đại, nhưng bây giờ xuất hiện những cột trụ có một mục đích thực tế hơn. Để quan sát và ghi lại sự chuyển động của các ngôi sao.

* * *

Sau khi một khách hàng nữ khác trải qua một tiền kiếp và đã ở cõi tinh thần, cô trước được đưa đến ban trưởng lão, những người sẽ đánh giá kiếp sống cô vừa rời đi. Đã có quyết định rằng cô đã hành động đáng ngưỡng mộ và học được những bài học mà cô đến để học. Bây giờ cô đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo. Tất cả đều được vạch trước và thảo luận với sự giúp đỡ của các trưởng lão. Họ có thể gợi ý, nhưng không buộc cô ấy phải nhận nhiệm vụ. Cô ấy đã phải quyết định cha mẹ của mình là ai, nơi cô ấy sẽ được sinh ra… Cùng loại với thông tin mà tôi đã nhận được nhiều lần trước. Nhưng lần này cô ấy nói mình cũng phải quyết định ngày tháng năm, và mặt trăng của ngày cô sinh. Vì vậy, tôi hỏi câu hỏi mà nhiều người khác đã hỏi tôi: “Chiêm tinh có dính dáng tới quá trình ra quyết định của một linh hồn quay trở lại Trái Đất không.” Cô ấy nói chắc chắn có. Tất cả phải được vận hành chính xác. Điều này cho thấy ngay cả những đứa trẻ sinh non cũng đã được lên kế hoạch trước khi sinh vì những ảnh hưởng về chiêm tinh là rất quan trọng đối với tính cách của linh hồn sắp đến. Có lẽ cũng liên quan với nhiều thứ hơn, vì tôi không tin chúng ta hiểu hết được các phẩm chất của chiêm tinh học và số học.

* * *

Kho Lưu Chứa Của Toàn Bộ Kiến Thức

Phiên này diễn ra một cách lạ lùng và bất thường. Phil tham dự Hội nghị UFO ở Eureka Springs, Arkansas vào tháng 4 năm 2001 và chúng tôi quyết định tổ chức một phiên vì đã khá lâu kể từ lần gần nhất.

Người bạn cũ của tôi, Harriet, đang ở cùng tôi. Cô đã giúp hỗ trợ tinh thần kể từ khi bắt đầu công việc của tôi cách đây hơn 25 năm. Đây là năm (2001) mà Trung tâm Hội nghị ở Eureka Springs cháy, và Lou Farish, người tổ chức hội nghị này, phải tìm một nơi khác để tổ chức nó.

Chúng tôi vẫn giữ một phòng ở Nhà Nghỉ của Ozarks để hỗ trợ cho nhà trọ (vì mất thu nhập). Nhiều người nghĩ rằng hội nghị đã bị hủy vì cháy. Ann vào Hội nghị vào ngày cuối cùng, chúng tôi để cô ở lại trong phòng của mình thay vì trở lại Fayetteville. Cô ấy ngủ trên một tấm kê dưới sàn nhà. Khi tôi bắt đầu phiên, Ann hỏi cô có thể ngồi xem không, vì dù tôi đã có một phiên với cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ quan sát. Phil không phản đối vì điều này đã xảy ra nhiều lần trước đây.

Sự cố kỳ lạ đã bắt đầu gần như ngay lập tức. Sau khi tôi cho Phil từ khóa của anh ta và anh ta bắt đầu phiên, tôi nhận thấy rằng Ann (ngồi trên một cái ghế ở phía bên kia của giường) cũng bị thôi miên luôn. Tôi ra hiệu cho Harriet và cô ấy cũng thấy. Tôi không thể làm gì ngoại trừ tiếp tục tiến hành, tuy thế tôi đã đề nghị Harriet theo dõi cô ấy. Có lẽ vì tôi cũng đã làm việc với cô ấy, giọng của tôi ảnh hưởng khiến cô ấy nhập thần luôn dù tôi không có ý định để điều này xảy ra. Ann sụp xuống trên ghế và dường như ở trong thế giới của riêng mình. Tôi tiến hành phiên theo cách bình thường, cho đến khi Ann bắt đầu trả lời các câu hỏi. Sau đó, tôi biết mình đã có một tình huống khó xử lý. Tôi sử dụng micro cầm tay và cầm nó bên miệng đối tượng. Việc này đưa ra một vấn đề khi cô bắt đầu trả lời bằng một giọng mềm yếu từ xa. Tình huống đột xuất này sẽ được mở rộng.

Khi làm việc với Phil, tôi dùng phương pháp thang máy mà anh ấy quen thuộc. Tôi bảo anh ta nói với tôi điều đầu tiên nhìn thấy khi cánh cửa thang máy mở ra.

P: Có ai đó chào đón tôi. Trong ánh sáng trắng tinh khiết. Chúng tôi là bạn cũ. Anh ta đưa tôi đến một phòng khác nơi mà thông tin có thể được hiển thị. Có vài người ở đây có mục đích là để hỗ trợ việc trao đổi thông tin này. Họ nói có nhiều người khác đang giúp đỡ, những người đang ở trong các chiều không gian khác. Người có khả năng ảnh hưởng đến chất liệu từ điểm nhìn của họ, để nó có thể được hiển thị theo điểm nhìn của chúng ta. Luôn có một số thông tin được giữ lại, do nó đang ở quá tầng thứ mà bạn có thể nhận thấy nó. Đó là một quá trình tăng trưởng, mà khi chúng ta tiến lên trong sự hiểu biết, thì có một sự lấn sang các tầng thứ thông tin mới một cách liên tiếp. Khi quá trình tăng trưởng tiếp diễn, thì luôn có một tầng thứ hiểu biết ở ngay trước mặt, một tầng thứ của thông tin mà không, hoặc chưa lấn sang được. Đó là quá trình liên tục lấn sang cho phép kiểm tra và hiểu biết về thông tin. Nếu tất cả được đưa ra cùng một lúc, sẽ không có ý nghĩa gì cả.

D: Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều năm. Và thông tin nhận được bây giờ, chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu ngay từ đầu. Như vậy nó sẽ không có ý nghĩa gì, và nó sẽ không có bất kỳ giá trị gì cho chúng tôi tại thời điểm đó.

P: Giờ đã đến lúc đưa bạn đến tầng thứ thông tin tiếp theo, cái thích hợp nhất. Thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi của bạn sẽ được cung cấp.

D: Một điều được đưa ra cách đây nhiều năm, là thông tin về Mặt Trời trong hệ mặt trời của chúng tôi. Vào thời điểm đó, tôi được cho biết đó không phải là cái chúng tôi cảm nhận được, nhưng chúng tôi không sẵn sàng để hiểu nó. Bạn có thể mở rộng điều đó không? Bản chất thực sự của cái mà chúng ta gọi là “Mặt Trời” trong hệ mặt trời của chúng tôi.

P: Chúng tôi yêu cầu bạn hãy xác định câu hỏi của bạn về giới hạn thực tại. Bạn đang đặt câu hỏi về thực tại vật lý ở đây hay bạn đang giải quyết các khía cạnh siêu chiều kích?

D: Chúng tôi có thể có cả hai, tôi nghĩ vậy. Bởi vì trong thực tại vật lý, chúng tôi thấy nó như quả bóng phát sáng trên bầu trời tạo ra sự sống cho Trái Đất chúng ta, và giữ mọi thứ hoạt động bằng khí gas phát nổ. Đó là khái niệm vật lý của chúng tôi về nó. Đúng không?

P: Chúng tôi sẽ nói rằng, thực sự, bạn đang chia sẻ kinh nghiệm với một cơ thể vật lý không khác gì của bạn. Những biểu hiện vật lý mà bạn cảm nhận qua các giác quan vật lý của bạn, chỉ đơn giản là như thế. Đây là những biểu hiện được thiết kế để cho phép hiện diện trên cảnh giới cụ thể mà bạn đang nói đến.

D: Bằng kính thiên văn, chúng tôi thấy nó như những chất khí nổ tung trong khá nhiều cách.

P: Không khác gì nhiều với trường hợp ảnh hưởng của các chính trị gia giống như các tia tỏa ra từ nền tảng sức mạnh của họ. Ảnh hưởng của Mặt Trời của bạn là có chủ ý, và bị ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa những yếu tố ngẫu nhiên, những năng lượng có trong cả biểu hiện Mặt Trời và hành tinh. Có những phản ứng được quan sát thấy trên Mặt Trời mà là kết quả trực tiếp của các hành động gây ra trên hành tinh của bạn. Đây
không phải nói rằng tất cả các phản ứng trên Mặt Trời đều bị ảnh hưởng từ hành động trên hành tinh của bạn. Vì có những sinh mệnh khác xung quanh hệ mặt trời cũng có ảnh hưởng tự nhiên, ảnh hưởng trực tiếp và kịch tính nhất trên cái mà bạn gọi là “Mặt Trời” là hành động của sinh mệnh trên hành tinh của bạn vào thời điểm này. Hiện đang được cuốn hút đến hành tinh của bạn, điều chỉnh và chỉnh sửa để bù đắp cho sự mất cân bằng trên hành tinh của bạn tại thời điểm này.

D: Bạn cũng nói rằng cái chúng ta thấy về Mặt Trời vật lý chỉ là một phần của nó, chỉ là một biểu hiện, nhưng chất lượng thật của Mặt Trời là liên chiều kích?

Tại thời điểm này, hiện tượng kỳ lạ và bất ngờ đã xảy ra. Đột nhiên Ann trả lời câu hỏi từ ghế của cô. Cô đang sụp trên ghế và đầu ngã qua một bên, nhưng cô trả lời. Tôi ở quá xa để có thể đưa micro qua chính xác. Có vẻ như: “Đó là ghi lưu” trên băng. Tôi biết rằng nếu chuyện này tiếp tục, tôi sẽ phải chuyển cô ấy đến gần hơn, vì cô ấy ở phía bên kia cái giường Phil nằm. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một sự bộc phát đột ngột, và có lẽ cô ấy sẽ không tiếp tục. Tôi tiếp tục hỏi Phil.

D: Bạn có thể giải thích ý của bạn về liên chiều kích không?

P: Chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân khác hãy liên kết với năng lực của chúng tôi ở đây, để hai chúng tôi có thể cùng tham gia.

Bình thường, Phil không ý thức được bất cứ điều gì đang xảy ra trong phòng khi đang trong trạng thái nhập thần. Nhưng rõ ràng, các thực thể đang giao tiếp biết những gì đã xảy ra, và họ muốn Ann được chuyển đến gần hơn. Đây cũng giúp tôi được dễ dàng hơn.

Tôi tắt máy ghi âm đi vòng qua giường. Harriet giúp tôi thử dựng Ann dậy. Cô ấy là một phụ nữ cao, và là một trọng tải toàn phần. Cùng nhau, chúng tôi đã dìu cô ấy dậy, nhưng cô ấy không hỗ trợ gì cả. Chúng tôi xoay xở đưa cô ấy nằm trên giường cạnh Phil. Suốt cả phiên cô nằm ở vị trí bất tiện mà ở đó cô ngã, không cố gắng để di chuyển vào một vị trí thoải mái hơn. Ít nhất theo cách này, cả hai người sẽ ở trên cùng một giường. Nhưng tôi phải đứng chồm người trên họ và di chuyển micro qua lại khi họ lần lượt nói. Điều thú vị nhất là trong suốt phiên làm việc khi trả lời câu hỏi, họ không bao giờ làm gián đoạn nhau. Họ dường như biết khi nào người kia đang nói, và để đối phương kết thúc trước khi can thiệp vào ý kiến của họ. Họ cũng nối tiếp những tuyên bố của nhau trong một số trường hợp, bổ sung thêm thông tin. Đây là lần đầu tiên một chuyện thế này xảy ra với tôi. Nhiều lần, những người khác quan sát trong phòng dường như đã ngủ quên, có lẽ vì tiếng nói của tôi, nhưng họ không bao giờ trả lời và tham gia phiên làm việc. Sau khi Ann an vị, tôi bật ghi âm lại và tiếp tục.

D: Bạn biết có một cá nhân khác trong phòng cũng ở trong trạng thái này?

P: Chúng tôi ý thức được tầng thứ năng lượng. Đó là chính xác.

D: Vậy nếu có gì đó bổ sung vào cuộc trò chuyện, cô ấy toàn quyền để làm điều đó?

P: Chúng tôi có thể nói rằng thông tin liên lạc là đồng thời giữa chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là sử dụng hai phương tiện.

D: Vậy nếu cô ấy nói, có vẻ như cả hai người đều giao tiếp? (Ann trả lời, “Vâng”.)

Đây sẽ là một thử nghiệm thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi có hai đối tượng kết nối theo cách này. Tôi tự hỏi liệu họ có thể nói chuyện cùng nhau như một không. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.

D: Được rồi. Điều chúng tôi muốn tìm hiểu là những khía cạnh thực sự của Mặt Trời nếu nó không phải như chúng tôi nhận thức về nó trên cảnh giới vật lý của mình. Bạn nói rằng nó là liên chiều kích.

Ann: Như một ghi lưu.

D: Ý của bạn là gì?

Ann: (Cô ấy tằng hắng để có thể nói chuyện.) Nó ghi lại. Nó là một nguồn năng lượng được hiểu là có nguồn gốc ý nghĩ. Ý nghĩ này là ghi lưu tư tưởng cho vũ trụ mà bạn đang sống bây giờ. Những tư tưởng được ghi lưu vào nó được chiếu trở lại vào vũ trụ, và được sử dụng cùng nhau.

D: Nhưng nó chỉ là thiết bị ghi lưu của hệ mặt trời chúng tôi?

Ann: Không. Đó là sự trùng lặp của nhiều mặt trời khác.

D: Ý của bạn là, tất cả các mặt trời trong vũ trụ đều là thiết bị ghi lưu?

Ann: Vâng. Nó là một nguồn năng lượng. Đó là nguồn chính mà bạn đến từ đó. Đó là một sự trùng lặp, một phiên bản thấp hơn, một biểu tượng mà bạn đã chọn dùng để nhắc nhở bạn về nguồn năng lượng mà bạn đến từ đó.

D: Vậy thì nguồn năng lượng mà chúng ta xuất xứ chỉ là một biểu hiện lớn hơn của Mặt Trời, như chúng ta thấy?

Ann: Vâng. Lớn hơn nhiều.

Cô ấy dường như đang đề cập đến Nguồn hay Thượng đế, được gọi là Mặt Trời Trung Tâm Vĩ Đại trong một số phiên của tôi khi người ta nói về nơi mà tất cả chúng ta đến từ đó.

D: Nhưng Mặt Trời cũng đem lại sự sống cho các hành tinh và cho chúng tôi.

Ann: Đó là điều bạn đã chọn.

D: Nhưng những Mặt Trời cũng ra đi. Chúng phát nổ. Chúng tôi đã nghe về các siêu tân tinh (Vâng) Điều gì xảy ra vào thời điểm đó?

Ann: Bạn tạo ra một lần nữa.

D: Điều gì xảy ra với thông tin nếu nó là một thiết bị ghi lưu?

Ann: Nó không bao giờ rời đi.

D: Nó đi đâu?

Ann: Nó vẫn còn, luôn luôn.

D: Ở đâu?

Ann: Nó luôn tồn tại.

Phil: Có những tầng thứ nhận thức khác mà không phải là vật lý. Thông tin này chỉ đơn giản đồng thời truyền đến các tầng thứ khác mà không có yếu tố hủy diệt vật lý đối với chúng. Thông tin chỉ đơn giản là nằm ở các tầng thứ khác, và có sẵn để được truyền đi hoặc rút về cho một mặt trời mới hoặc đang mở rộng, bất cứ lúc nào.

D: Trong công việc của mình, chúng tôi được cho biết về những hành tinh mà là hành tinh ghi lưu. Một số người mà tôi làm việc gọi chúng là “nhà”. Cả hành tinh là một kho lưu trữ tri thức. Đây có phải là một khái niệm khác không?

Phil: Chính xác là như vậy. Nó chỉ đơn giản là một sự khác biệt trong sự biểu hiện của thiết bị. Bạn có các phương tiện truyền thông khác nhau trong lĩnh vực trải nghiệm của bạn với cái bạn có thể ghi lưu. Tuy nhiên, các thiết bị này không phải là bản chất của việc ghi lưu. Chúng chỉ đơn giản là một phương pháp để lưu trữ và phóng chiếu bản thân ghi lưu. Chính theo cách này các định nghĩa được thay đổi, dựa trên sự phù hợp của cách thông tin này được lưu trữ hoặc phân phối.

Phil là người đầu tiên trong số các thân chủ báo cáo về một nơi như vậy. Đây đã được mô tả trong Keepers of the Garden như là Hành tinh Ba Chóp Nhọn, và được mở rộng trong cuốn sách đầu tiên của Vũ Trụ Xoắn và The Custodian. Tôi đã nghe về những hành tinh khác mà ghi chép thông tin và được coi là các kho lưu trữ. Trên cõi tinh thần, có một thư viện tuyệt vời chứa tất cả các thông tin đã biết và chưa biết. Sự tích lũy thông tin dường như có tầm quan trọng hàng đầu trong cách thức vũ trụ và các thứ khác được xây dựng.

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng tôi nhận thấy Ann muốn can thiệp.

Ann: Tôi đưa cho bạn một ví dụ. Mặt Trời Chủ Chốt mà chiếu vào bên trong, cho bạn đang ở trong đó, thông qua Mặt Trời chiếu ra tới bạn. Không có sự khác biệt trong chùm tia. Đó là tất cả của một chùm. Đó là cùng một chùm tia thâm nhập tất cả kiến thức và sự hiểu biết. Bạn thì tạo ra cường độ. Đó là cường độ mà các bạn tạo ra cùng với nhau, một cách tập thể đem lại sức mạnh trong nguồn sáng hơn. Vì khi Mặt Trời suy yếu, đó là cường độ của bạn suy yếu.

D: Vậy chúng tôi kiểm soát Mặt Trời?

Ann: Đúng.

D: Vâng, chúng tôi thực sự kiểm soát mọi thứ, nhưng chúng tôi không nhận ra điều đó. Đó là sự thật?

Ann: Phải. Hành tinh của bạn đang trong quá trình ở thời điểm của thay đổi này. Bạn đã yêu cầu điều này xảy ra. Bạn đã biết điều này sẽ xảy ra. (Ann giơ tay lên và lòng bàn tay hướng về phía tôi) Đó giống như bàn tay tôi đang nắm giữ bạn trong thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, tôi đang làm giống như Mặt Trời. Tôi đang bắn năng lượng đến bạn. Tôi đang chuyển hướng năng lượng này cho bạn. Trong một khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy điều đó.

D: Hãy để tôi đưa ra một ví dụ về vài thứ tôi đang tìm kiếm, và xem nó có lý hay không. Nó giống như linh hồn của chúng ta, tinh thần của chúng ta — hoặc tiềm thức hay bất cứ cái gì bạn muốn gọi — thu thập mọi thông tin mà sinh mệnh tiếp xúc, và là một thiết bị ghi lưu ở cấp độ thấp hơn, nhỏ hơn. Vậy có nghĩa là các hành tinh là kho lưu trữ tri thức, hoặc ghi lưu ở một cấp độ khác. Và bây giờ bạn đang nói rằng Mặt Trời cũng là một máy ghi thông tin. Đây có nghĩa là có những cấp độ khác nhau từ nhỏ đến lớn?

Phil: Có nhiều hình thức biểu hiện khác nhau. Chúng tôi chỉ đơn giản là minh họa rằng tất cả mọi thứ trên một phương diện nào đó đều là thể hiện, và là máy ghi, của thực tại. Không có thứ ghi chép nào mà không thể hiện. Còn việc làm thế nào nó có thể ghi chép chỉ đơn giản là thực hiện, nhưng không bao giờ thể hiện? Sẽ không có điểm trong đó có một máy ghi mà không bao giờ phát lại.

D: Sau đó, ở cấp độ đơn giản mà phần lớn các sinh mệnh vật lý có thể hiểu được, tất cả những thứ xảy ra cho chúng ta trong mọi kiếp sống của mình, chỉ đơn giản là những trải nghiệm được ghi lại.

Phil: Các hành tinh là những máy ghi của người dân. Mặt trời là máy ghi của các hành tinh. Trong thực tế, đó là một chuỗi các bản ghi chép, do đó những trải nghiệm cá nhân của cá thể được hành tinh này ghi lại một cách tập thể. Trải nghiệm cá nhân của mỗi hành tinh sau đó được mặt trời ghi lại. Ghi lưu cá nhân của mỗi mặt trời về mỗi hành tinh cá nhân và mỗi cá thể đều được ghi lại trong một thiên hà. Mỗi thiên hà sau đó được ghi lại trong một vũ trụ. Và mỗi vũ trụ được ghi lại, như vậy mỗi trải nghiệm cá nhân sẽ không bao giờ bị mất. Mà chúng tôi sẽ minh họa ở đây bằng đoạn văn trong Kinh thánh của bạn. Nó nói rằng Thượng Đế biết tới cả một chú chim sẻ rơi xuống từ cây. Và điều này đúng theo nghĩa đen. Mỗi sự kiện đơn lẻ trên mỗi hành tinh đơn lẻ cuối cùng đều được ghi lại và được biết đến thông qua các hành tinh, mặt trời, thiên hà, các tầng thứ vũ trụ. Không có bất kỳ sự kiện hoặc ý tưởng nào đi qua mà không được chú ý.

D: Nếu mọi người hiểu điều này, họ sẽ thấy không có tiêu cực, không có tích cực. Chỉ có trải nghiệm được ghi lại. Chúng chỉ là những bài học mà người ta học được, và được đưa vào ngân hàng bộ nhớ tổng thể, tôi cho rằng bạn sẽ gọi như thế?

Cả Ann và Phil đồng thời nói “Tập thể”.

D: Ngân hàng bộ nhớ tập thể hay gì đó?

Phil: Tầng thứ Thượng Đế. (Ann đồng ý.)

D: Nhiều trong số những người từng làm việc với tôi đã đi đến các hành tinh kho kiến thức, nơi mà chỉ có tinh thần. Họ đã được đưa đến đó để tải thông tin, nói như vậy. Đúng không?

Ann: Đúng.

D: Có vẻ chỉ có những người giữ ghi chép ở đó.

Ann: Họ là những sinh mệnh có trải nghiệm ở các tầng thứ khác, khác với tầng thứ hành tinh của bạn.

D: Và họ có khả năng hỗ trợ tích lũy kiến thức?

Ann: Đúng. Phân tán.

D: Phân tán tri thức. Tôi muốn nghĩ về nó như một máy tính khổng lồ.

Ann: Bạn đã chạm đến điều này. Bạn đã gọi nó là “dấu ấn”.

D: Chúng tôi đã đề cập đến nhiều năm trước. Nó giống như một thư viện của tất cả các kiếp sống từng được sống.

Lý thuyết đằng sau dấu ấn là tinh thần có thể quét và chọn một kiếp sống lưu trữ trong thư viện để in lên linh hồn của họ trước khi tiến vào một hóa thân. Việc này thường xảy ra khi họ đi vào một kiếp sống, nơi sẽ cần kinh nghiệm thiết yếu mà họ không có trong lịch sử kiếp sống của mình. Thay vì thực sự sống cuộc sống đó, in kiếp sống sẽ dễ dàng hơn. Tôi được cho biết dấu ấn chứa mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời đó, kể cả cảm xúc. Sẽ không thể nói rằng người đó đã không thực sự sống cuộc đời đó. Đây cho thấy một khó khăn cho các nhà trị liệu hồi quy. Nhưng nó cũng trả lời một trong những câu hỏi của người hoài nghi: “Tại sao có rất nhiều người nói họ là Napoleon, Cleopatra…” Họ nghĩ nếu có nhiều người nói mình là hóa thân của cùng một người, thì điều này làm vô hiệu hóa luân hồi. Nhưng không phải. Nó chỉ có nghĩa là vài người đã chọn cùng in một kiếp sống lên linh hồn của họ, trước khi bước vào thế giới vật lý chúng ta. Nó có thể được so sánh với nghiên cứu để chuẩn bị cho cuộc sống mà họ sẽ tiến vào.

Ann: Những linh hồn này là những người giữ cái mà bạn gọi là “dấu ấn”. Họ là những nhân tố phân tán vào trong sáng tạo mới, cái bạn sẽ phải đối mặt rất sớm.

D: Ý của bạn là vì Trái Đất đang thay đổi? (Vâng) Nhưng trong cùng một dòng chảy, tôi cũng đã được cho biết DNA cơ thể hiện tại của chúng tôi đang thay đổi.

Ann: Đúng vậy.

D: Bạn có thể cho tôi biết về điều đó không?

Ann: Vâng. Hỏi câu hỏi của bạn.

D: Tôi được cho biết nó đang xảy ra chậm rãi. Các sợi DNA đang thay đổi? (Vâng) Một số người nói rằng, cuối cùng, chúng ta sẽ có 12 sợi DNA?

Ann: Bạn sẽ có 14.

D: Nhưng tôi được cho biết nếu đạt đến 12 sợi, chúng ta sẽ là thân thể ánh sáng, do đó không thể nhìn thấy ở tầng thứ này.

Ann: Không, bạn sẽ có thể được nhìn thấy ở tầng thứ này, bởi vì bạn chọn làm như vậy. Bạn đã chọn một cách tập thể.

D: Nhưng tôi được cho biết rằng DNA của chúng ta đang dần thay đổi.

Ann: Nó đã xảy ra. Từng chút một.

D: Bởi vì, nếu xảy ra đột ngột, nó sẽ không thể giữ được.

Ann: Đây là lý do tại sao hệ thống năng lượng quanh hành tinh bạn đang thay đổi. Nó đang gia tăng. Hiện có một số người trên hành tinh của bạn biết được điều này. Và họ đang chuẩn bị cho thời điểm hiện tại. Họ đang đưa kiến thức ra cho bạn. Vào thời điểm này, có một bức tường năng lượng xung quanh hành tinh của bạn mà đang thay đổi và quay vòng, để có thể cầm giữ nguồn này.

Phil: Sẽ có những người có thể thích nghi với tầng thứ năng lượng cao hơn ở tốc độ nhanh hơn. Nó giống như khái niệm về người lớn tuổi hơn, chăn dắt người trẻ hơn. Như vậy sự trợ giúp được trao cho những người có khả năng hiểu được tăng cường và được hỗ trợ bởi những người đã hiểu. Sự thay đổi trong DNA của bạn là cần thiết cho sự biểu hiện vật lý, cơ thể bạn, có nhiều khả năng biểu hiện hơn. Cải tiến cấu trúc cơ bản, cho những biểu hiện cao hơn, tiến bộ và đầy năng lượng hơn. Nó chỉ đơn giản là một sự nâng cấp trong phiên bản cơ thể của bạn, sao cho nó có thể đáp ứng được những năng lượng cao hơn đã được chuẩn bị để thể hiện bản thân chúng một cách vật lý. Đến thời điểm này, không khả thi để một số tầng thứ năng lượng xác định thể hiện một cách vật lý. Vì không có cách nào để giao tiếp với cơ thể nhân loại vật lý. Với việc nâng cấp này, cơ thể nhân loại sẽ có thể giao tiếp ở tầng thứ cao hơn và có thể kích hoạt các năng lượng nhất định mà hiện tại thể hiện là bất khả thi.

D: Tôi đã được cho biết, với sự kích hoạt dần dần của DNA, các sợi, chúng tôi cũng đang được làm cho có khả năng kháng bệnh hơn.

Ann: Tôi sẽ cho bạn thấy nó hoạt động như thế nào. Bạn có sợi của bạn hiện nay, như bạn biết ngay bây giờ. Đầu sợi của bạn được nối dài. Bạn hiện đang nghĩ chúng ở đầu dưới. Không phải; chúng ở đầu trên. Chúng sẽ liên kết với nhau trong một dạng hình tròn, cái mà bạn lỡ mất bây giờ. Trong dạng hình tròn này, khi chúng được liên kết với nhau, nó sẽ tăng cường cường độ. Thông qua cường độ này, nó sẽ thay đổi trong tầng thứ rung động của bạn. Bạn sẽ có thể chuyển dạng từ nơi hiện hữu này sang nơi khác.

D: Ý bạn là bằng cách tan rã hoặc phá vỡ các phân tử cơ thể? Chẳng hạn như được thực hiện trong Star Trek, khi họ đi từ nơi này đến nơi khác.

Ann: Nó không bị phá vỡ. Sự hiểu biết của bạn về phá vỡ rất khác biệt với chúng tôi.

D: Sự phân giải hoặc chuyển dịch các phân tử?

Ann: Nó trở thành vật chất của những tư tưởng năng lượng. Bạn chuyển hướng năng lượng. Nhưng bạn đã chọn không hiểu điều này vào lúc này.

D: Nhưng chúng ta sẽ có thể làm được vào thời điểm mà DNA thay đổi?

Ann: Đúng. Nó sẽ là một sợi lặp.

D: Chúng tôi cũng được cho biết điều này sẽ làm cơ thể kháng bệnh tật hơn?

Ann: Điều đó quá vụn vặt. Nó sẽ không còn là một mối quan tâm nữa.

D: Và họ nói rằng họ cũng kéo dài tuổi thọ của chúng tôi.

Ann: Nó là mãi mãi, vĩnh hằng.

D: Nhưng nó vẫn sẽ là một thân thể vật lý, như chúng ta có bây giờ?

Ann: Nếu bạn muốn chọn.

Tôi muốn làm sáng tỏ sự khác biệt giữa cơ thể và trạng thái tinh thần, khi cơ thể không còn cần thiết. Tôi cho rằng làm con người, chúng ta đều muốn giữ cho cơ thể vật lý của mình càng kéo dài càng tốt. Chúng ta gắn bó với chúng và sau tất cả, chúng ta muốn ở lại với những gì đã quen thuộc.

Harriet: (Cô ấy vẫn lắng nghe, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia.) Có lợi thế nào không khi sử dụng cơ thể vật lý?

Tôi đứng bên giường thay vì ngồi trên ghế như thường lệ. Tôi phải di chuyển micro từ Phil đến Ann, việc này đòi hỏi phải chồm qua giường. Có vẻ rất trúc trắc, nhưng tôi không biết cách nào khác để ghi được cả hai giọng nói. Bây giờ tôi cũng chỉ có thể đưa nó qua hướng của Harriet, hy vọng máy ghi âm sẽ có thể ghi hết các cuộc đàm thoại. Sau đó, khi chép lại, tôi thấy “hộp đen nhỏ đáng tin cậy” của mình đã không làm tôi thất vọng. Nó ghi âm hoàn hảo và rõ ràng.

Ann: Vâng. Nó sẽ là lợi thế của bạn để có thể trang bị bản thân đến các hệ thống hành tinh khác.

D: Vì vậy, chúng tôi sẽ giữ cơ thể đang có bây giờ.

Ann: Nếu bạn muốn chọn.

D: Và chỉ cần thay đổi. Nhưng không phải cơ thể của tất cả mọi người sẽ thay đổi theo cách này. Đúng không?

Ann: Sẽ là suy nghĩ và quyết định tập thể. Bạn đã chọn để làm điều này.

D: Còn những người không hiểu hay không tin vào điều này?

Ann: Họ hiểu. Họ sẽ không hiểu ở tầng thứ này, nhưng họ chọn khi họ tiến lên.

Harriet: Bạn có thể cho chúng tôi một khung thời gian xem quá trình này sẽ mất bao lâu không?

Ann: Khung thời gian của bạn rất hạn chế. Điều này đã được thực hiện. Đó là vấn đề bạn thể hiện nó tới thực tại của bạn.

Harriet: Chúng tôi có làm việc này trong khung thời gian của mình, như chúng tôi biết bây giờ không? (Có)

D: Cô ấy nghĩ năm, mười hoặc hai mươi năm, liệu nó có trở thành hiển hiện không?

Ann: Trong hệ thống toán học của bạn? Hai mươi hai năm.

D: Nó sẽ được hoàn thành vào lúc đó?

Ann: Bạn sẽ khởi đầu nó. Hai mươi hai năm bạn sẽ lặp được sợi của bạn, và bạn sẽ chỉ bắt đầu khởi đầu quá trình của bạn.

Harriet: Có người nào hiện đang trong cơ thể bây giờ có thể tiến tới điểm đó không?

Ann: Họ sẽ trở về.

D: Còn những người trong chúng tôi ở thế hệ cũ thì sao?

Ann: Bạn sẽ chọn quay lại, nếu bạn chọn. Bạn sẽ quay lại với hồi tưởng.

D: Nhưng cơ thể chúng tôi sẽ không thể thay đổi đến mức có thể ở lại đây trong suốt quá trình này?

Ann: Bạn sẽ có thể thay đổi tầng thứ da ngoài của bạn để có thể xử lý sự thay đổi hiện tại trong mức năng lượng của bề mặt Trái Đất.

D: Bởi vì, tôi được nói rằng tuổi tác sẽ không giống như chúng ta nhìn vào nó bây giờ.

Ann: Vâng.

Harriet: Và mức năng lượng sẽ tăng lên?

Ann: Đúng.

Harriet: Những người không thể duy trì mức năng lượng đó, sẽ chọn rời đi và quay lại sau đó? Đúng không?

Ann: Bạn sẽ chọn di chuyển, nếu bạn chọn. Nếu bạn quyết định không trở lại, đó sẽ là sự lựa chọn của bạn. Nó đã là suy nghĩ một cách tập thể. Bạn dường như không hiểu điều này.

D: Chúng tôi không hiểu, bởi vì chúng tôi vẫn đang suy nghĩ theo quan điểm cá nhân.

Ann: Không, điều đó đã dừng lại. Đó là vấn đề của bạn.

Tôi chuyển câu hỏi của tôi sang Phil, người đã im lặng cho phép Ann trả lời hầu hết các câu hỏi cho đến bây giờ.

D: Bạn có nói thêm gì về DNA không?

Phil: Chúng tôi sẽ nói rằng sẽ có nhiều sự giải thích hơn ở các vũ đài khác. Thông tin này sẽ được xác nhận thông qua các nguồn khác. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn giữ nhận thức về chủ đề này, để khi các mục mà có thể nâng cao thông tin này được trình bày với bạn, cho dù đó là định dạng thông tin hay định dạng quy ước của bạn, bạn phải nhận thức. Và sau đó bạn có thể nâng cao sự hiểu biết của những người khác, những người có một sự hiểu biết cơ bản về quá trình sắp diễn ra như bạn.

D: Việc thay đổi DNA và việc thêm nhiều sợi, điều này sẽ được hiển hiện cho các nhà khoa học và bác sĩ? (Ann: Vâng.)

Phil: Bây giờ họ chỉ mới bắt đầu hiểu, thông qua con đường nghiên cứu, những hàm ý của điều chúng ta đang diễn đạt ở đây hôm nay. Dự án gen của con người bây giờ chỉ đưa ra một gợi ý về những khả năng, những thứ mà chưa được thể hiện trong cơ thể vật lý của bạn. Có rất rất nhiều phân đoạn của chuỗi đã được phân loại là DNA “rác”, đơn giản chỉ vì họ không hiểu chức năng của nó. Tuy nhiên, một số loại DNA “rác” này được sử dụng và đang thể hiện. Dù vậy, có một số phần chưa được kích hoạt. Các phân đoạn bổ sung này sẽ làm việc cùng với nhiều phân đoạn mà đã đặt đúng chỗ. Đây là một sự nâng cấp sẽ kích hoạt nhiều phân đoạn mà trước giờ vẫn ở đó, nhưng không hoạt động.

Harriet: Tôi biết bạn đang rất ý thức về dòng chảy của cái gọi là trẻ em “Indigo”.

Ann: Đúng. Họ là thầy của bạn. Có một sự thay đổi năng lượng. Cơ thể của họ đang thực sự tái cấu trúc ngay bây giờ, với sự thay đổi năng lượng. Tầng thứ DNA của họ đang nâng cao.

H: Có những cách tốt để ứng phó với những năng lượng mới này? (Có) Làm thế nào chúng tôi có thể tìm thấy cách tốt nhất để làm điều đó?

A: Ngay bây giờ bạn có tài nguyên. Nước là nguồn tài nguyên rất chính yếu cho con của bạn.

D: Nước? Bạn nói là tắm, uống?

A: Cho họ có nước xung quanh. Sự ăn uống bên trong. Đó có phải là từ chính xác không? Nước là sự cân bằng cho họ. Bởi vì sự tái cấu trúc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại với trường năng lượng của bạn (Cô ấy đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm từ tiếp theo... Cô ấy bắt đầu nghe có vẻ như: mạch... mạch ...).

D: (Tôi tình nguyện) Mạng? (Không)

H: Mạch lưu thông?

A: Lưu thông quanh hành tinh của bạn. Tại thời điểm hiện tại, nó hành động như sự hỗn loạn trong những cá nhân đặc thù này. Họ đã đến đây, như bạn đã yêu cầu họ đến, với nhận thức cao hơn và hiểu biết cao hơn. Rung động năng lượng của họ cao hơn nhiều. Đó là bởi sự kiến tạo xung quanh hành tinh bạn, rằng họ có một thời gian khó khăn kết nối tại thời điểm này. Nhưng họ biết rằng điều này sẽ xảy ra.

D: Nhưng nhiều nhà giáo dục, giáo viên, không hiểu những đứa trẻ này.

A: Bạn không thể mong đợi họ hiểu những đứa trẻ này. Họ không có một sự hiểu biết về thể chất, tình cảm với chúng. Họ rất hạn chế.

D: Nhưng vấn đề là, họ đang cho chúng dùng thuốc, chúng tôi nghĩ đó có thể cản trở khả năng của chúng.

A: Những cá nhân đang dùng các loại thuốc được đưa cho, hiểu rằng mình có thể chống được thuốc.

D: Ồ, thật tuyệt! Bởi vì chúng tôi không muốn họ bị tổn hại.

A: Bạn không thể làm hại họ. Đó là sự lựa chọn cá nhân của họ, thậm chí những cá nhân này đã đến với sự giác ngộ đó. (Tạm dừng) Các câu hỏi của bạn rất hạn chế.

Chúng tôi nhận thấy bạn đã đặt nhiều câu từng hỏi. Câu hỏi của bạn lúc này rất tối thiểu.

D: Đó là bởi vì chúng tôi không chuẩn bị để làm việc này, chúng tôi đã cố gắng chỉ tập trung vào ít mục một lần.

A: Bạn sẽ chỉ nhận được một chút thông tin, như chúng tôi cảm thấy bạn cần nó cho thời gian này trong cuộc sống của bạn. Chúng tôi không thể thay đổi khóa học của bạn. Chính bạn thay đổi khóa học của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn với bất kỳ câu hỏi nào bạn có. Chúng tôi sẽ không từ chối bạn thông tin đó.

Phil: Sẽ có cơ hội để tiếp tục các buổi nghiên cứu, như chúng ta gọi, bởi vì chúng là một phương tiện hoặc cơ hội mà theo đó, bạn không chỉ có thể thăm dò hiểu biết của chúng tôi, mà còn có thể thăm dò của bạn. Chúng tôi có thể nói rằng cả hai chúng ta ở trên mỗi đầu của những trải nghiệm này học hỏi lẫn nhau. Không quan trọng là bạn sử dụng phương pháp nào để liên hệ với chúng tôi và đặt câu hỏi. Đó là rung động âm thanh của bạn ảnh hưởng đến cơ thể. Lời nói của bạn không quan trọng.

D: Giọng của tôi, ý bạn là vậy?

A: Đúng. Lời nói của bạn không quan trọng. Nó luôn luôn là rung động âm thanh đang được kết nối tới.

D: Vậy tôi phải nói với họ với ý định chúng tôi sẽ kết nối, và chúng ta có thể làm điều này?

A: Đúng.

P: Chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì những nỗ lực của bạn trong việc phổ biến sự chuyển đổi ý thức này. Chúng tôi thấy hiệu quả bạn đang có trên những người trên hành tinh của bạn. Những người đã hướng sự chú ý của họ vào những hiểu biết cao hơn, hay đúng hơn là hiểu biết tới những cảnh giới cao hơn; với một cách rất cuốn hút và dễ hiểu khi thảo luận về những vấn đề này, họ đã tìm thấy trong các bài viết của bạn một số trích dẫn, không trích dẫn, “quá tầm của họ”. Chúng tôi cảm ơn bạn, vì bạn không có ý tưởng rằng tác động mà bạn đang có đối với năng lượng xung quanh hành tinh của bạn là khác biệt rõ ràng và đáng chú ý, bởi hoặc như là một kết quả trực tiếp từ nỗ lực của bạn. Nó đang được nhận thấy bởi những người đang quan sát từ một khoảng cách lớn, sự thay đổi năng lượng này, đó là trong suốt đối với những người với các giác quan vật lý như bạn. Tuy nhiên, những sinh mệnh đang xem tiến trình của bạn từ xa đã ghi nhận sự thay đổi này. Chúng tôi cảm ơn bạn không chỉ cho những người không thể bày tỏ lòng biết ơn đối với bạn; mà còn đặc biệt đối với những người trong chúng tôi đang trực tiếp làm việc với bạn và những sinh mệnh trên hành tinh của bạn. Sự nâng cao nhận thức này đang nằm trong lộ trình của những mong muốn của Thượng Đế. Sẽ có nhiều cơ hội hơn trước khi mỗi bạn trong căn phòng này có một trải nghiệm sau cùng hoặc có lẽ là cuối cùng. Điều đó có nghĩa là, quá trình chuyển đổi của bạn để trở về nhà. Mỗi người trong phòng này đều có nhiều việc phải làm. Bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ vấn đề chuyển tiếp nào vì các khung thời gian và cách thức khởi hành này do một cơ quan có thẩm quyền nhất xử lý.

D: Tôi đã được cho biết tôi sẽ ở xung quanh để xem những điều này xảy ra.

A: Bạn sẽ vậy.

P: Có rất nhiều điều tuyệt vời mà mỗi người các bạn sẽ trải nghiệm trước khi phần việc của các bạn hoàn thành. Chúng tôi cảm ơn bạn từ những người ở đây, và những người trong chúng tôi không thể ở đây.

Sau khi thức dậy, Ann đã rất hỗn loạn và chệnh choạng. Cô hoàn toàn không có ký ức về việc nhập thần, cũng không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Phil có một vài nhận xét bổ sung vào trước khi chạy băng. Tôi trở băng ghi âm lại để ghi lưu.

D: Bạn nói bạn cảm thấy có hai kênh riêng biệt, và không phải là cùng một nhóm.

P: Tôi nghĩ có thể, vì các nguồn cao hơn của chúng tôi, ở một tầng thứ nào đó, đều được kết hợp với nhau. Ý tôi là nó là cùng một nguồn sau cùng, nhưng ở tầng thứ của chúng tôi dưới đây thì có cảm giác cá nhân. Tôi có thể cảm nhận được khi Ann đã sẵn sàng để nói điều gì đó, và tôi không thể nói cùng một lúc.

D: Đó là điều tôi sợ sẽ xảy ra. Cả hai bạn sẽ bắt đầu nói chuyện một lúc, và không biết rằng người kia đang nói. Các bạn đã nối tiếp suy nghĩ của nhau và bổ sung vào.

Ann nói khi nghe thấy giọng của tôi, cô ấy không thể tỉnh táo mặc dù tôi đang nói với Phil. Vì vậy, nó thành công nảy sinh, dù là ngoài ý muốn. Có nhiều thông tin hơn trong phiên này. Nó đã được đưa vào các chương khác.

Chương 23
SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG KHÁC

Phiên này được tổ chức tại một khu ẩn cư ở phía Bắc Minnesota vào tháng 10 năm 2001 bởi một nhóm người xem từ xa. Họ làm việc với những người khác trên khắp Hoa Kỳ để thu thập thông tin thông qua xem từ xa. Họ biết mình đang bị các nhân viên chính phủ theo dõi — những người luôn cố gắng tìm hiểu xem họ biết bao nhiêu và biết cái gì. Họ cũng biết rằng điện thoại của mình bị theo dõi. Chúng tôi biết điều này khi họ gọi và thiết lập cuộc tụ họp này với nhóm của cô ấy.

Khoảng một năm một lần, nhóm gặp mặt ở chỗ nào đó kín đáo để so sánh các ghi chép và lập kế hoạch chiến lược. Cuộc tụ họp được tổ chức tại một khu resort do hồ đã đóng cửa vào mùa đông. Chúng tôi là những người duy nhất ở đó, ngoại trừ các chủ sở hữu cũng hoạt động một quán bar trong khuôn viên. Một ngày trước khi bắt đầu tụ họp, trong lúc họ còn đang giải quyết vật tư các thứ, một số người đáng ngờ xuất hiện hỏi những câu bất thường. Nên họ nghi ngờ chính phủ có thể biết họ đang có một buổi tụ họp. Họ có vẻ rất điềm tĩnh và không để việc này làm phiền mình. Họ nói họ đã cố gắng làm việc với các cơ quan chính phủ, bằng cách cung cấp thông tin khi họ nghĩ điều gì đó sắp xảy ra. Đây là thông tin mà tôi cảm thấy thoải mái khi nói về họ. Minnesota là vùng đất của 10.000 hồ, vì vậy rất khó để xác định vị trí của họ. Tôi cố gắng bảo vệ danh tính các đối tượng của tôi càng nhiều càng tốt.

Nơi này rất hoang vắng. Sau khi nói chuyện tại nhóm MUFON vào tháng 10 năm 2001, chúng tôi bay từ Minneapolis về phía bắc trên một chiếc máy bay nhỏ. Sau đó, chúng tôi lái xe hơn một tiếng đến resort hồ. Trời lạnh và có tuyết trong khi chúng tôi ở đó. Sau cuộc họp mặt, chúng tôi bay trở lại Minneapolis cho hội nghị WE (Walk-in trong Tiến triển).

Đây chỉ mới vài tuần sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 ở New York và Washington DC. Trong thời gian hội nghị WE, Hoa Kỳ đã tấn công Afghanistan với danh nghĩa cố gắng giết Bin Laden, nên đây là một vài tuần căng thẳng, và có rất nhiều nghi ngờ. Tôi có thể hiểu tại sao nhóm lại quá thận trọng. Trưởng nhóm đã gọi cho tôi vài lần sau đó để cho tôi biết về những sự kiện họ nghĩ là có thể xảy ra, vì vậy tôi có thể cập nhật về công việc của họ. Triết lý của họ là cố gắng thay đổi bất kỳ sự kiện dự đoán nào hoặc làm chúng không xảy ra bởi ảnh hưởng của tâm trí nhóm.

Phiên này được thực hiện với một trong các thành viên tại khu resort. Tôi sử dụng kỹ thuật đám mây với Laura, và khi cô ấy xuống, cô ấy không biết mình ở đâu, nhưng chắc chắn không giống như một tiền kiếp. Ít nhất là không phải trên Trái Đất. Cô ấy nhận được những ấn tượng lạ lùng hơn là những khung cảnh.

L: Nó gần như ánh mặt trời chiếu một vật thể sáng. Đó chỉ là những sắc thái của ánh sáng và cái bóng. Nó giống như mặt trời đập vào một góc tấm gương, tôi nhìn nó ngang qua mặt phẳng. Và bây giờ tất cả đều tối tăm.

Tôi hỏi một số câu để định hướng cô ấy và cho phép hình ảnh được hình thành. Cô cho rằng mình đang ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài, bởi vì cô cảm thấy kín. Cô nhìn thấy một phần của vài vật thể không quen thuộc với mình. Sau đó là các đường kẻ, đường thẳng và răng cưa. Trục ánh sáng. Sau đó là ánh sáng, và các hình ảnh chồng lên nhau như một sự phơi bày kép.

Laura tiếp tục nhìn thấy những dạng hình học khác nhau trong vài phút, bao gồm một số hình kim cương xếp chồng lên nhau, và màu sắc, nhưng không có gì có thể giải thích cô đang ở đâu. Rốt cuộc cô ấy tuyên bố: “Tôi nghĩ tôi đang ở trong một cái máy! Hoặc tôi đang nhìn vào máy. Bây giờ, tất cả những gì tôi thấy là một cái gì đó giống như một cửa sổ. Nhưng tôi không thể nhìn thấy nó. Nó có một ánh sáng rất trắng phía sau nó. Nhưng ánh sáng không làm mắt tôi bị thương.”

D: Cửa sổ hình gì?

L: Nó rất tròn. Có thể đó là cái tay cầm mà tôi đã thấy trước đó khi tôi nhìn cạnh cửa sổ. Ánh sáng tôi nhìn thấy xuyên qua cửa sổ là từ bên trong máy. Tôi đang ở trong cái máy bây giờ. Và tôi chính là được ánh sáng bao quanh. Nó vây ngoài tôi. Giống như một vầng hào quang? Chỉ trên tất cả các bức tường và mọi thứ. Và đôi khi, ánh sáng đi vào bao quanh tôi, những lần khác nó chỉ trở thành một vòng tròn xung quanh tôi. Một ống trụ xung quanh tôi. Tôi di chuyển vào bên trong cái máy này. Ánh sáng bây giờ là màu hoa oải hương.

Tôi muốn có một ấn tượng nào đó về cơ thể cô ấy, vì vậy tôi tập trung vào chân cô ấy. “Tôi cảm thấy chân của tôi, nhưng tôi không nhìn thấy chúng. Tôi không nghĩ rằng tôi có bất kỳ cơ thể nào. (Bối rối) Tôi ở đây, nhưng... không có bàn chân, không có cánh tay. Tôi chỉ ở đây. Tôi không nghĩ có một thứ như cơ thể, chỉ có tôi.”

Việc này đã xảy ra nhiều lần, nên nó không làm tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ cần nghĩ những câu hỏi thích hợp để hỏi loại sinh mệnh này.

D: Phần còn lại của cái máy trông như thế nào? Bạn có những ấn tượng nào khác?

L: Tôi có một kết cấu trên tường. Tôi biết là kim loại, nhưng chúng nhìn không giống hay có cảm giác kim loại. Các bức tường là một loại hình kim cương lồng vào nhau lên xuống.

Đây có lẽ là hình kim cương mà cô đã nhìn thấy trước đó, nhưng không có lời giải thích.

D: Bạn có cảm thấy thoải mái với nơi này không? Bạn có cảm thấy bạn thuộc về nó không?

L: Vâng, có. Đó là một cái máy nhỏ. Tôi bị giới hạn trong nó khi tôi đi vào nó. Và tôi nhận thấy rằng thế giới là màu sắc. Rất nhiều ánh sáng màu trên thế giới và tôi là ánh sáng màu. Màu sắc thay đổi khi tôi phản ứng với môi trường của mình. Sáng và tối. Bây giờ chúng ta là tối, nhưng nó đi đến ánh sáng trắng, ánh sáng màu oải hương, ánh sáng màu vàng.

D: Tôi muốn chúng ta có thể biết thêm về nơi này và tìm ra đó là đâu. Bạn có muốn di chuyển ra ngoài cái máy này và nhìn nó từ bên ngoài không?

L: Vâng, tôi muốn xem nó là gì.

D: Nó trông như thế nào từ bên ngoài?

L: Một lần nữa, tôi biết nó là kim loại, nhưng nhìn không giống kim loại. Nó trông giống một chất dẻo đen. Tuy nhiên, tôi biết nó là kim loại. Nó có hình trụ, với đầu nhọn như hình nón. Có vẻ phù hợp chặt chẽ. Bọc lại. Không bị bóp lại mà chỉ bọc lại, như tôi đã lấp đầy nó. Có phòng để di chuyển.

D: Nó nằm ở đâu?

L: Tôi không biết tôi đang nhìn cái gì bây giờ. Tôi thấy nó trong một...? Một sàn catwalk xung quanh bên ngoài của nó. Tôi ở trên nó. Và tôi cảm thấy như đó là một con tàu hoặc một thiết bị vận tải. Bây giờ tôi có được một hình ảnh tốt hơn về nó, tôi biết rằng đó là nó.

D: Nếu nó là một loại tàu, nó sẽ đưa bạn đến đâu?

L: Bất cứ nơi đâu, điều này đến với tâm trí, bất cứ nơi đâu. (Cười) Nó ở một nơi lớn hơn, nhưng tôi có cảm giác một khu vực rộng phẳng xung quanh bến bãi và có chuyển động trên nó, nhưng không nhiều. Nó không phải là một nơi đông đúc. Và có một cái gì đó đi thẳng lên.

D: Có người khác xung quanh không?

L: Có. Không nhiều. Họ là những bóng dáng và tôi có cảm giác họ đang mặc đồng phục. Không phải là bóng dáng nhân loại, chỉ là bóng dáng.

D: Họ có màu sắc khác nhau không?

L: Họ khá xám hoặc tối, đơn điệu. Nhưng tôi nghĩ đó là vì họ đang mặc gì đó.

D: Những người khác đang làm gì?

L: Ồ, họ đang làm công việc của họ. Tôi sẽ gọi nó là một khu vực bến bãi. Họ chỉ là công nhân.

D: Công việc của bạn là gì?

L: Tôi lái tàu. Điều đó cảm thấy như nhà.

D: Phần đó trông như thế nào khi bạn lái thử nó?

L: Nó chính là toàn bộ con tàu. Tôi đi trên con tàu và nó làm những gì tôi muốn nó làm.

D: Không cần phải kiểm soát hay bất cứ điều gì?

L: Đó là bằng tâm trí.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe về khái niệm này. Trong Legacy From the Stars có những ví dụ về người ngoài hành tinh được nối dây vào tàu. Họ kiểm soát tàu thông qua phản ứng của cơ và tâm trí. Những thực thể đó có tính vật lý nhiều hơn, nghe giống như các loại năng lượng; bởi vì cô ấy dường như không có một cơ thể vật lý.

Nhiều ET cũng kiểm soát tàu của họ thông qua tâm trí. Tâm trí nhóm đặc biệt mạnh mẽ.

L: Nhưng con tàu thì mảnh mai. Nó không giống một chiếc máy bay chở hàng lớn thật sự trên mặt đất. Nó chỉ là một hình nón mảnh mai, giống như một cây bút chì, chỉ tròn dài và có một đầu nhọn.

D: Và bạn là người duy nhất trên đó?

L: Tôi có cảm giác vậy, vâng. Khi tôi đi tàu, tôi là người duy nhất. Tôi chạy việc lặt vặt. Không thực sự là việc vặt, nhưng tôi không vận chuyển hàng hoá. Không giống như vận tải hay cái gì đó ở đây. Tôi không ý thức rõ ràng về những gì tôi làm khi tôi đi. Tôi có một mục đích để đi. Gửi thông điệp, để làm điều gì đó, nhưng tôi lái tàu. Tôi lên tàu và đi.

D: Bạn gửi thông điệp cho ai đó? Đó có phải ý bạn không?

L: Chuyến đi của tôi chính là thông điệp. Rất khó để giải thích. Thậm chí tôi không thể có được khái niệm điều đó có nghĩa gì.

D: Xem bạn làm việc đó. Bạn ở trong tàu và nghĩ tới nơi bạn phải đi?

L: Vâng, đó là cách mà chiếc tàu hoạt động, đó là cách mà cái máy hoạt động. Nơi mà tôi thấy nó được neo đậu không phải là chỗ nhà của tôi, nhưng nơi này tôi thường xuyên đến. Một số người cũng làm như tôi. Đó là lý do tại sao họ có một bến bãi vừa với con tàu. Nó đi vào vòng tròn. Và sau đó có một cái nền xung quanh nó. Đó là lý do những bóng dáng kia mặc quần áo và không giống tôi. Bởi vì đây không phải nhà của tôi, đây là nơi mà đôi khi tôi đến.

D: Hãy xem nơi bạn xuất xứ trông giống thế nào. Bạn có thể trở lại đó rất dễ dàng. Chỗ nhà trông như thế nào?

L: Ánh sáng. Rất nhiều ánh sáng. Mềm, mềm mại... ánh sáng mềm mại. Ánh sáng của tất cả các màu sắc.

D: Bạn có đi đến đó trong con tàu không?

L: Không phải lúc này. Tôi chỉ vừa đi.

D: Không có gì đặc rắn chắc hoặc vật lý?

L: Tôi không thấy. Tất cả chúng tôi đều là ánh sáng.

D: Có những sinh mệnh khác xung quanh không?

L: Cảm thấy như tất cả là tôi, nhưng chỉ có một phần của tôi đi. (Cười) Nhưng tất cả của tôi là khi tôi ở nhà. Và đó là một cảm giác tốt, hạnh phúc; tôi về nhà.

D: Tại sao bạn phải đi trong một con tàu sau đó? Bạn nói bạn cảm thấy mình không có một cơ thể.

L: Họ cần tàu. Nơi tôi đến. Họ cần phải nhìn thấy nó. Tôi có thể du hành mà không có nó, nhưng họ cần phải thấy con tàu.

D: Tại sao họ cần phải nhìn thấy nó?

L: Họ chưa phải là những sinh mệnh ánh sáng, nhưng họ hiểu một chút. Và để họ thoải mái, tôi sử dụng tàu khi đến nơi đó và những nơi như thế. Họ cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy một chiếc tàu đi đến và một sinh mệnh ánh sáng đi ra. Nó không có ý nghĩa với tôi, nhưng đó là cách họ cảm thấy thoải mái với nó.

D: Vậy họ nhìn thấy bạn như những ánh sáng màu này?

L: Họ thấy tôi là một sinh mệnh ánh sáng, nhưng họ cần phải thấy con tàu đó. Tại sao, tôi không cần nó. Giống như, tôi về nhà và tôi trở lại tàu bây giờ. Khi tôi về nhà, cảm giác tốt. Đó chỉ là ánh sáng lớn mà tôi đã về đến. Nhưng tôi cần con tàu để đến đây.

D: Về ánh sáng mà bạn cho là nhà, không có gì vật lý? Nhà hoặc bất cứ thứ gì tương tự như vậy?

L: Không, tôi chỉ cảm thấy ánh sáng trôi nổi này. Và tôi có cảm giác “chúng tôi”. “Chúng tôi” là ánh sáng.

D: Giống như có nhiều “bạn” ở nơi này?

L: Vâng. Nhưng chúng tôi chỉ là một khối. Tôi rời đi và sau đó trở lại. Khi tôi đi, tôi là tôi. Khi tôi trở lại, chúng tôi là chúng tôi.

D: Bạn là mọi phần của cùng một thứ. (Vâng)

Tôi quyết định đưa cô đến một ngày quan trọng có gì đó xảy ra. Dù tôi không thể tưởng tượng cái gì sẽ được coi là quan trọng đối với một sinh mệnh năng lượng. Tuy nhiên, tôi phải làm theo các thủ tục đã hoạt động rất tốt với tôi trong những năm qua.

D: Điều gì đang xảy ra? Bạn thấy gì?

L: Liên quan đến việc chúng tôi trở thành tôi và tôi trở thành chúng tôi. Và liên quan đến việc phải có tàu cho người khác. Vì sự thoải mái của họ, vì sự vui vẻ của họ. Tôi phải có con tàu. Nhưng đối với tôi, đó chỉ là tôi chứ không phải chúng tôi và chúng tôi không phải là tôi. Tôi hiểu rằng đó không phải là một ngày đặc biệt, đó là khái niệm toàn thể.

D: Nhưng bạn đã nói bạn được gửi đi để truyền tải thông điệp.

L: Vâng, đôi khi tôi ở xa một thời gian dài, nơi mà tôi nên đi tới vì một thông điệp. Đó là những gì họ đã cố gắng nói với tôi. Đó là những gì tôi đang cố gắng để thấy.

D: Ý của bạn là gì?

L: Cơ thể này là con tàu của tôi bây giờ. Và tôi đang ở đây vì một thông điệp. Vì một lý do.

D: Trên Trái Đất, ý bạn là vậy?

L: Vâng. Cơ thể của Laura này. Và vì mức độ thoải mái của thời gian và địa điểm này, tôi phải ở trong đó. Và tôi phải là tôi. Tôi không thể là chúng tôi. Và tôi cảm thấy thoải mái với điều đó. Tôi thích là tôi, nhưng tôi nhớ chúng tôi.

D: Đó là những gì bạn được cho thấy, rằng tại một thời điểm, bạn là “chúng tôi”?

L: Tôi đang được cho biết đó là phương pháp cơ bản cho tôi thấy đây là một trong những lý do, hoặc để giải thích tại sao tôi lại ở đây. Nó xảy ra như thế nào.

D: Nó xảy ra như thế nào?

L: Tôi được gọi đến đây. Tôi đã ở đây nhiều lần, nhưng lần này tôi được gọi đến đây.

D: Ý của bạn là gì?

L: Tôi được cần. Tôi phải đến. Họ muốn tôi. Không ai khác. Họ muốn tôi đến. Đó là một công việc rất quan trọng. Đó sẽ là một công việc lâu dài. Tôi không thể đến và chỉ đi. Tôi phải mang vật chứa này và đến đây.

D: Ý của bạn là, bạn đã đến Trái Đất để làm gì đó mà sẽ mất một thời gian dài?

L: Vâng. Và nó sẽ rất vất vả, nhưng tôi có thể làm được. Họ cảm thấy chỉ tôi mới có thể làm được. Tôi thay đổi các thứ. Nó rất vi tế. Và nó toàn là rời rạc hỗn loạn. Nhưng thực thể hành tinh cần được giúp đỡ. Và hành tinh cũng kêu gọi tôi. Thực thể mà làm cho hành tinh này bị đau đớn, đau khổ và tổn thương. Vì vậy, tôi làm việc với hành tinh. Tôi làm việc với thực thể đó. Và những người trên hành tinh này đau đớn, đau khổ và tổn thương. Tôi đến để giúp đỡ. Tôi biết làm thế nào để thay đổi những điều này. Tôi biết làm thế nào để làm việc trên chúng.

D: Trong những kiếp sống khác của mình, bạn đã làm công việc tương tự?

L: Tôi làm điều đó bất cứ khi nào tôi được cần.

D: Vậy trong những kiếp khác, bạn đã làm công việc tương tự để giúp đỡ hành tinh?

L: Vâng. Lần này thật là nghiêm trọng.

D: Bạn giúp đỡ hành tinh như thế nào?

L: Tôi cân bằng năng lượng. Tôi cố gắng định hình và đúc khuôn các năng lượng của Trái Đất và con người. Nó giống như điêu khắc. Khí hậu, khí quyển. Đó đều là một bức tranh lớn với nhiều phần. Và cũng giống như... hút mạt sắt bằng nam châm, giống như tranh của trẻ con. Và bạn cố dùng nam châm hút mạt sắt vào trong một bức tranh đẹp. Và tôi đang cố giữ tất cả mạt sắt ở cùng nhau. (cười thầm) Cố gắng làm chúng giữ được bức tranh đẹp. Đây là một hành tinh xinh đẹp. Thay vào đó, các mạt vụn tiếp tục đi theo chiều hướng xấu của mình. Chúng cứ tiếp tục lang thang, lạc lối, dính vào rắc rối. Và đó là một công việc khó khăn.

D: Nhưng rõ ràng bạn tình nguyện làm việc này, phải không?

L: Vâng. Người này, cơ thể này muốn biết tại sao nó được gọi đến đây. Và đây là lý do tại sao cô ấy được gọi. Để giúp Trái Đất. Để giúp đỡ người ta. Để giúp bầu khí quyển.

Cô ấy đã trở nên khách quan. Đây thường có nghĩa là bây giờ tôi đã chạm tới tiềm thức hoặc cái tôi cao hơn của cô ấy. Tôi vẫn chưa yêu cầu nó ra, nhưng thường nó sẽ tiếp quản và tiến vào phiên của riêng mình. Tôi luôn luôn chào đón điều này, bởi vì tôi biết tôi có thể có được câu trả lời cho cả câu hỏi của tôi lẫn cô ấy.

D: Nơi cô ấy xuất xứ, bạn có thể nói cho cô ấy biết đó là gì không? Nơi cô ấy gọi là nhà.

L: Đó là Nhất Thể. Nhất Thể. Nơi tất cả là tất cả.

D: Nhưng cô ấy đến đây để giúp Trái Đất.

L: Luôn là sự cân bằng năng lượng. Trong một thời gian dài, vâng. Cô ấy rất giỏi về nó và vũ trụ biết cô ấy là người có thể giúp đỡ. Hầu hết mọi người đến vì các bài học. Họ đến vì bất cứ điều gì. Cô ấy đến để giúp đỡ. Hành tinh gọi, vũ trụ gọi cô ấy.

D: Nhưng trong cuộc đời này, cô ấy cũng học bài học, phải không? Đó là một phần của trải nghiệm nhân loại?

L: Vâng, cô ấy đã học được những bài học để giúp người khác học bài học của họ. Luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn giúp đỡ.

D: Khi chúng ta sống trên Trái Đất, chúng ta có khuynh hướng tạo ra những vấn đề và sau đó tạo ra nghiệp.

L: Vâng, người ta làm vậy. (cười thầm) Có những linh hồn đã làm điều đó quá nhiều, và cô ấy cũng đồng ý giúp những linh hồn đó học cách cân bằng nghiệp của họ trong một cuộc đời. Cô ấy không bị cuốn vào nghiệp lực mà sẽ giữ cô ấy bị mắc kẹt ở đây. Cô ấy đang làm tốt. Cô ấy nhớ. Không có vấn đề gì xảy ra, cô ấy có thể cân bằng nghiệp. Và cô ấy đã làm điều đó thậm chí trước khi nhớ mình biết cách làm điều đó. Cô ấy giữ ký ức đó rất tốt, nhưng cô ấy đã già. Cô ấy đã làm rất nhiều lần.

D: Và rất khó để sống giữa con người mà không tạo nghiệp.

L: Cô ấy được chúng tôi rất kính trọng khi làm điều đó. Cô ấy là một trong số ít người mà không có nghiệp. Và cuộc sống này đã là một điều khó khăn cho cô. Nhưng cô ấy sớm nhớ và cô ấy nhớ tốt, cô ấy nhớ rất nhiều bây giờ. Chúng tôi cảm thấy đó là thời gian. Cô ấy muốn biết. Cô ấy nhớ nhiều hơn cô ấy muốn thừa nhận, nhưng chỉ vì cô ấy đã nghe tất cả mọi người nói với mình rằng nó không phải là như vậy. Và chúng tôi muốn cô ấy biết nó là như vậy. Những ký ức của cô là chính xác.

* * *

Laura cũng muốn biết về thiên thần, nhưng dường như họ là một loại thực thể khác biệt.

D: Laura, cơ thể ở đây, muốn biết về thiên thần. Bạn có thể nói với cô ấy những thứ như vậy không?

L: Có những thiên thần. Cô đã làm việc với họ hàng ngàn và hàng trăm ngàn năm. Cô ấy đã làm việc nhiều với họ. Cô ấy có những thiên thần đặc biệt mà cô ấy hợp tác.

D: Có phải giống như người hướng dẫn hay người hộ mệnh của cô?

L: Cô ấy cũng có những người đó, nhưng họ là những thứ riêng biệt. Hướng dẫn hoặc giám hộ là con người, nhân loại mà cô đã biết trong những kiếp khác và kiếp này, đã giúp cô xuyên suốt thời gian này. Thiên thần của cô đã ở với cô ấy xuyên suốt tất cả. Xuyên suốt tất cả các kiếp sống trên hành tinh này và những hành tinh khác.

D: Cô ấy nghĩ thiên thần là cái gì đó gắn liền với Trái Đất. Tôi không nghĩ điều đó đúng, phải không?

L: Tôi nghĩ cô ấy đang lẫn lộn các thiên thần với một số thực thể bảo vệ của Trái Đất đang sống trong bầu khí quyển cao hơn. Họ ở gần Trái Đất vì đó là công việc của họ. Và cô ấy làm việc rất chặt chẽ với một số người có công việc cân bằng; trong bộ phận của điều mà vì đó cô ấy đến. Nhưng có các thiên thần khác đi khắp những nơi mà linh hồn đi tới. Linh hồn tạo ra con người và các thực thể khác. Cô ấy đang tự hỏi liệu thiên thần có vào cơ thể người không. Và họ không làm thế. Họ chỉ là những sinh mệnh mà cô ấy gọi là thiên thần. Và có một số sinh mệnh xác định làm việc với cô ấy, đặc biệt là đã làm việc với cô ấy trong suốt thời gian này. Toàn bộ những trăm ngàn năm. Từ lúc bắt đầu nhập thể, đến hiện tại. Họ rất hài lòng với công việc của cô ấy với họ. Nhưng cô ấy cần nhớ rằng có nhiều hơn là những thiên thần mà cô ấy gọi là thiên thần hộ mệnh. Cô ấy cần phải nhớ tất cả các thiên thần khác trong công việc nội vụ của mình, như cô ấy gọi. Cô ấy cần nhớ, tán thưởng và cảm ơn họ vì công việc của họ, và cầu nguyện cho năng lượng của họ, hạnh phúc của họ và sức mạnh của họ.

D: Đây là một câu hỏi khác của cô. Chuyện gì cô ấy nên hoặc có thể làm cho họ?

L: Cô ấy cần nhớ về lời kêu gọi lớn hơn. Cô ấy biết về lời kêu gọi giúp đỡ người ta và giúp đỡ những linh hồn mà được đưa đến cho cô ấy để giúp họ xuyên qua những trải nghiệm của họ. Nhưng cô ấy cần phải nhớ mình đang làm việc với tất cả những năng lượng trong bầu khí quyển và những giai điệu của con người. Năng lượng mà tất cả mọi người đang để ra, và năng lượng hành tinh. Có những thiên thần giúp đỡ cô ấy. Và giúp đỡ những người khác đang làm công việc tương tự. Có những người làm việc về năng lượng Trái Đất. Những người làm việc về năng lượng con người. Và những người làm việc về năng lượng khí quyển. Cô ấy là người duy nhất làm việc trên cả ba.

D: Đó sẽ là một công việc khó khăn hơn là chỉ làm việc trên một loại.

L: Vâng. Nó khiến cô ấy rất tốn sức. Cô ấy thường tự hỏi tại sao mình không ngủ ngon. Và đó là một lý do. Cô ấy bận rộn ở tầng thứ khác và nó giữ cô ấy tỉnh táo. Cô ấy không cảm thấy mệt mỏi, đó là bởi vì chúng tôi đang cố gắng bảo vệ cô ấy để giữ cô ấy hoạt động tốt.

D: Vậy cô ấy làm nhiều thứ khi cô ấy nghĩ rằng mình đang ngủ.

L: Cô ấy làm suốt. Nó lộ diện trong cuộc sống của cô ấy bởi vì cô ấy có sự trao đổi chất rất thấp. Và mức năng lượng thấp. Cô di chuyển chậm hơn một chút, nói chậm hơn một chút. Ngủ rất muộn và đó là bởi vì cô ấy quá bận rộn với tầng thứ khác. Và nó ảnh hưởng đến cơ thể theo cách đó.

* * *

Trong công việc của tôi vài năm gần đây, tôi đã tìm thấy càng ngày càng nhiều người đang trở nên thức tỉnh về nguồn gốc linh hồn đích thực của họ và mục đích cho việc họ sống ở thời điểm hiện tại. Có vẻ bây giờ là thời điểm tiết lộ mọi thứ cho họ. Đã đến lúc phải nhận thức một cách có ý thức.

Chương 24
NẾU BẠN NGHĨ, BẠN SÁNG TẠO

Richard, một giáo viên trường học, đi xuống từ đám mây nhìn thấy những người hoan nghênh mình trên mặt đất. Họ chào đón anh ta trở lại. Anh nghĩ đó là một hành tinh khác. Nó chắc chắn không phải là Trái Đất. “Cảm thấy khác biệt, rất rất yên bình. Mọi người đều rất tốt. Giống như gia đình tôi.” Mọi người trông tương tự hình người, mặc áo choàng thùng thình. Anh ấy mặc một chiếc áo tím, họ không giao tiếp bằng miệng, “Chúng tôi trao đổi một cách thần giao cách cảm.”

D: Bạn có cảm thấy mình là đặc rắn hay vật lý không?

R: Một số mức độ vật lý, nhưng cũng rất nhẹ.

Anh ấy trở nên cảm xúc và bắt đầu khóc, vì anh ấy nói cảm thấy như mình đã trải qua một thời gian dài.

R: Họ hỏi tôi thế nào. Tôi đã trải nghiệm những gì. Giống như nhận một công việc. Thực hiện nhiệm vụ. Như tôi đã rời đi trong một chuyến đi dài.

D: Tại sao bạn quyết định trở lại?

R: Bởi vì đã đến lúc phải quay trở lại. Chính là để làm mới năng lượng của tôi, và để nhớ lại nơi tôi xuất xứ.

D: Bạn đã ở đâu?

R: Chủ yếu trên Trái Đất. Đó là nhiệm vụ của tôi trong ít nhất một trăm ngàn năm qua.

D: Vậy, bạn đã ở trên Trái Đất một thời gian dài.

R: Vâng, nhiều kiếp sống. Luôn luôn trở lại.

D: Tại sao bạn phải tiếp tục trở lại?

R: Vì đó là một phần công việc.

D: Và bạn nói bây giờ bạn trở lại để trao đổi thông tin?

R: Vâng, chỉ cần một chút làm mới, tôi đoán. (Khóc)

D: Cơ thể vật lý không còn tồn tại khi bạn ở đó?

R: Không. Chỉ thay đổi tần số của nó.

D: Vậy đây có phải cơ thể vật lý của Richard không?

R: Vâng, nhưng ở một tần số cao hơn nhiều.

D: Vậy bạn có thể đến nơi này bất cứ khi nào bạn thay đổi tần số? (Vâng) Việc này thường xảy ra khi nào?

R: Có lẽ đôi khi vào ban đêm. Trong giấc ngủ.

D: Vậy Richard không ý thức về những điều này? (Vâng) Nơi này có phải là vật lý không?

R: Vâng, theo một nghĩa nào đó, nó cũng ở trong một chiều kích khác. Trong một số trường hợp cảm thấy nó gần như vật lý, nhưng có một số khía cạnh khác biệt. Nhẹ nhàng hơn, tự do lưu chuyển hơn, di chuyển dễ dàng hơn. Tôi có thể tạo ra bằng hình dung dễ dàng hơn.

D: Bạn tạo ra cái gì?

R: Hình dạng, năng lượng, âm nhạc, màu sắc.

D: Bạn sáng tạo những thứ này cho chiều kích đó?

R: Một phần của nó, nhưng phần khác bao gồm sáng tạo những trải nghiệm ở các tầng thứ thấp hơn. Khi bạn hạ thấp rung động, nó trở thành hình thể.

D: Vậy, những gì bạn có thể tạo ra ở đó vẫn còn, hay nó tan biến?

R: Không, nó vẫn còn. Nó lấy hình thể. Tôi không biết giải thích thế nào. Tôi không biết cách nào khác để giải thích điều đó.

D: Khi bạn sáng tạo, bạn làm như thế nào?

R: Chỉ cần nghĩ về nó, sau đó giữ ý nghĩ đó, rồi đưa nó xuống từ những cảnh giới cao hơn tới những cảnh giới thấp hơn. Trong khi bạn làm điều đó, bạn giữ ý định, và sau đó đột nhiên, nó phát sinh. Và nó ở đó!

D: Tôi tự hỏi có cách nào để người trong cơ thể vật lý trên Trái Đất có thể sử dụng khả năng đó không?

R: Vâng, sẽ tốt đẹp. Họ có thể làm điều đó bằng cách làm việc cùng nhau và hòa hợp như một nhóm. Tự cống hiến mình cho nhiệm vụ. Thực hiện một số cam kết. Liên tục chú ý. Sẵn lòng khuất phục nhiệm vụ. Làm theo nhóm thì dễ dàng hơn, nhưng cũng là thứ hai mặt. Mặt khác là làm cá nhân, bạn không có mọi sự phức tạp của một nhóm, nhưng làm một nhóm bạn có nhiều năng lượng hơn để có thể nhận ra cái lớn hơn. Vì vậy, chúng có cả điểm cộng lẫn điểm trừ.

D: Tôi đã suy nghĩ, nếu bạn sáng tạo nó và nghĩ nó vào trong hiện hữu, nó có biến mất khi năng lượng bị gỡ bỏ khỏi nó không? Khi bạn không nghĩ về nó nữa.

R: Không, bạn phải luôn nghĩ về nó. Bạn có thể nghĩ về nhiều thứ đồng thời, và duy trì năng lượng. Có đám đông và toàn bộ những hệ sao mà bạn có thể nghĩ đến.

D: Bạn có thể làm điều này như một cá nhân, hay bạn cần một nhóm?

R: Tôi nghĩ sẽ là cả hai, thực sự là cả hai. Một số khía cạnh bạn có thể làm riêng, nhưng bạn cũng cần nhóm cho các dự án lớn hơn.

D: Những sinh mệnh khác ở đó luôn luôn ở nơi đó?

R: Một số trong họ ở lại đó mọi lúc, vâng. Khi tôi tiếp tục công việc, họ giữ năng lượng cho tôi.

Những sinh mệnh này đã giúp Richard từ phía bên kia mà không có kiến thức có ý thức của anh ấy, bởi vì đôi khi anh ta quên khi ở trong thể vật lý. Sáng tạo trên hành
tinh Trái Đất là khó khăn hơn bởi vì mật độ. Anh ấy đã được phép biết những điều này bây giờ để không dễ quên đi.

D: Bạn sẽ gọi nơi này là gì nếu bạn mô tả nó?

R: Cơ sở nhà của Tàu Sao. Tôi không biết tọa độ là gì. Vài năm ánh sáng từ đây, tôi đoán. Nhưng chỉ mất vài phút để di chuyển, nếu bạn đi trong cơ thể ánh sáng.

D: Nó có khác với cõi tinh thần không, hay tương tự?

R: Tương tự.

D: Tôi đang nghĩ khi cơ thể chết và tinh thần đi về cõi tinh thần. Nó có tương tự không?

R: Có và không. Tôi nghĩ nếu bạn bị mất thân thể của mình... bạn sẽ có một chút ngắt kết nối. Tôi mô tả nó thiên về là giai đoạn tiếp theo, và đây là có thể hợp nhập tất cả các kiếp sống vào một cơ thể duy nhất, chỉ cần nâng cao tần số và sau đó mang nó theo với tôi. Nó giống như một quá trình thăng lên hay bất cứ cái gì bạn muốn gọi. Bạn chỉ cần nâng cao nâng cao và nâng cao tần số. Cái chết là một chút gãy đổ theo ý nghĩa nào đó. Đây thiên về một sự liên tục.

D: Tại sao bạn nghĩ cái chết là gãy đổ?

R: Một chút. Nó thu hút bạn đang từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác. Và đôi khi người ta mất đi một chút. Nhưng cái kia mang tính rất ý thức, liên tục, dễ lưu chuyển, nâng cao rung động và không gãy đổ về ý thức.

D: Khi người ta đi đến cõi tinh thần, họ sau đó quay lại như một chu kỳ. Và đây không phải là một chu kỳ?

R: Tôi nghĩ việc này sẽ giống như thoát khỏi chu kỳ đó. Bạn có nhiều lựa chọn hơn khi bạn muốn đến, khi bạn muốn quay lại.

D: Tại sao bạn quyết định thử nghiệm với Trái Đất khi bạn có thể ở lại một nơi thật đẹp?

R: Tôi đoán đôi khi tôi muốn thực hiện những nhiệm vụ khó khăn.

D: Trái Đất là một nhiệm vụ khó khăn?

R: Vâng, tôi nghĩ thế.

D: Họ làm gì với thông tin mà bạn mang lại?

R: Họ nghiên cứu nó. Họ biên dịch nó. Tôi nghĩ đó là một tầng thứ trải nghiệm khác mà một số trong họ quen thuộc. Nhiều người trong họ chưa bao giờ quyết định trải nghiệm cuộc sống vật lý.

D: Bạn có biết họ làm gì với thông tin khi họ tích lũy nó không?

R: Tôi nghĩ đó là một phần của một dự án nghiên cứu để tìm hiểu xem thử nghiệm có thực sự hoạt động không. Hoặc có nên bắt đầu một số thí nghiệm khác không.

D: Bạn giải thích thế nào về thử nghiệm nghiên cứu?

R: (Tạm dừng khi anh ta tìm từ để miêu tả nó.) Làm thế nào mà sự thần thánh tự giải phóng bản thân, và sau đó trở lại? Mở rộng và trở lại chu kỳ. Khởi chạy các hướng khác nhau. Tất cả sự bao la của những trải nghiệm khác nhau.

D: Đây là trải nghiệm của tất cả các cá nhân?

R: Không, đó đều là các nhóm, đều là đám đông của... đầu tiên bạn mở rộng và cá nhân hóa và trở thành các phần rồi sau đó... bạn làm thế nào mang nó trở lại một lần nữa?

D: Đây là cái được gọi là thí nghiệm nghiên cứu? Trở thành những phần khác nhau. Và họ tích lũy thông tin sau đó mang nó trở lại? (Vâng) Có phải chỉ có Trái Đất tham gia thử nghiệm không?

R: Không, không, không. Tôi nghĩ là số nhiều.

D: Nó đã xảy ra trong một thời gian dài?

R: Không, tôi nghĩ nhân loại là một hai trăm ngàn năm. Các thí nghiệm khác dài hơn. Khi tất cả các dạng sống khác đều rất cổ xưa. Không có giới hạn thời gian cho bất cứ điều gì.

D: Đó là lý do tại sao tôi khó đặt câu hỏi về mất bao lâu, bởi vì nó không có ý nghĩa. (Vâng) Họ có nghĩ rằng thử nghiệm đang hoạt động không?

R: Tôi nghĩ chúng ta đang tiến triển. Có một tia hy vọng rằng nó có thể làm việc.

D: Điều gì xảy ra nếu họ nghĩ thử nghiệm không hoạt động?

R: (Cười) Sau đó bạn tái chế. Bạn chỉ cần trộn lẫn chúng và sáng tạo cái gì đó mới.

D: Vậy điều gì sẽ xảy ra cho tất cả những trải nghiệm và thông tin đã được tích lũy?

R: Một số có thể bị mất, nhưng trong chu kỳ lớn lao của sự vật, nó chỉ là một phần của sự tích lũy thông tin. Bạn luôn có các thí nghiệm, một số sẽ làm việc và một số khác sẽ không. Nhưng tất cả đều đóng góp vào cái làm việc và cái không làm việc. Nó luôn là thông tin giá trị. Vậy nên, bạn thay đổi điều kiện một chút và điều chỉnh tốt, nhưng bạn không thay đổi chúng quyết liệt. Bạn học hỏi từ những kinh nghiệm rồi bạn thực hiện một số thay đổi và sau đó bạn thử lại.

D: Đó có phải là một trong những quy tắc không, bạn không thể thay đổi nó một cách quyết liệt?

R: Vâng, bởi vì nếu bạn thay đổi quá nhiều biến số cùng một lúc, thì bạn không biết. Nó rất, rất khó để biết chính xác những gì hoạt động và những gì không hoạt động.

D: Vậy, có một số quy tắc và quy định. (Vâng) Tôi đã nghe rằng Trái Đất là một hành tinh khó khăn.

R: Vâng, đó là một trong những nơi đậm đặc hơn. Nhưng do đó, nó cũng có một số cơ hội và thách thức. Bởi vì đó là một hành tinh tự do ý chí, vì vậy nhiều khía cạnh đôi khi không thể đoán trước được. Rất nhiều bất ngờ.

D: Khi Richard rời cơ thể, khi chết, anh ta có trở lại nơi đó không, hay anh ta đi đến cõi tinh thần?

R: Tôi không nghĩ rằng tôi cần trở lại với cái mà bạn gọi là cõi tinh thần. Bởi vì lần này tôi có thể, như tôi đã nói, sẽ thăng lên một tần số cao hơn. Vì vậy, tôi sẽ trở lại hành tinh nhà, tất nhiên.

D: Nhiều người phải đi đến các tầng thứ thấp hơn. Liệu họ có thể đột ngột nhảy tới tầng thứ bạn đang ở không? (Không) Có quy tắc nhất định về điều đó không?

R: Quy tắc có lẽ không phải là một từ đúng, nhưng trong nhiều điều kiện nhất định sẽ không cho phép họ nhảy nhanh như vậy. Mặc dù sự tự do là ở đó, nhưng nó sẽ rất khó khăn.

D: Tôi biết nhiều người muốn vượt qua cõi tinh thần, dù nơi đó đẹp, và đi thẳng đến nơi họ có thể sáng tạo.

R: Vâng. Nhưng bạn phải làm việc trên bản thân rất nhiều để có thể làm điều đó. Nhưng cũng là, tôi nghĩ, một sự sẵn sàng để cho đi. Phục vụ. Đóng góp.

D: Đó là mục tiêu của bạn, để trở lại nơi đó và ở lại đó?

R: Không nhất thiết phải ở lại đó, nhưng tôi biết tôi muốn trở lại. Và nếu có một nhiệm vụ khác, sau một thời gian tôi sẽ suy ngẫm nó và sẵn sàng chấp nhận nó một lần nữa.

D: Bạn đã nói có một số người chưa bao giờ làm nhiệm vụ.

R: Vâng, nhưng họ cũng có những vai trò khác nhau. Đối với một số trong họ, đó là vai trò họ đã giữ.

D: Có thể một số trong họ giống những người tích lũy thông tin và ghi chép. (Vâng) Và bạn là một trong những người phiêu lưu và mang nó trở lại. (Vâng) Tôi luôn nghĩ đến máy móc. Họ có cần gì để thu thập thông tin và ghi lại không?

R: Họ có máy tính và các thiết bị khác nhau, nhưng mặt khác nó cần ý thức của các thực thể hoặc bất cứ cái gì bạn muốn gọi nó — Khi bạn nói về việc sáng tạo, có thể có vấn đề bởi tự do ý chí. Hãy nói rằng bạn có năng lượng free. Nhưng nếu bạn sử dụng năng lượng free để tạo ra các sản phẩm sai lầm như là kết quả của nó, thì đó sẽ là một sự lạm dụng năng lượng free — Linh hồn anh ta đã làm điều này trước đây. Thậm chí trong một quá khứ xa xưa. Trên thực tế, thật hài hước khi nói về quá khứ. Tôi nghĩ về Atlantis, Lemuria. Anh ấy biết đến một mức độ nhất định.

D: Anh ta đã làm gì với năng lượng trong những cuộc đời đó?

R: Tất cả mọi thứ. Sưởi nhà. Vận chuyển người. Xây dựng các thứ. Chữa bệnh. Duy trì cơ thể. Nó có thể được sử dụng cho nhiều thứ.

D: Điều gì đã xảy ra? Anh đã lạm dụng các năng lực?

R: Không, anh ta không lạm dụng, nhưng anh ta mất quyền kiểm soát chúng. Nó đã rơi vào tay kẻ xấu. Anh ấy không cẩn thận cho lắm. Đôi khi tín nhiệm và tin tưởng quá nhiều rằng mọi người đều có cùng những ý định tốt. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải sáng suốt hơn một ít.

D: Làm thế nào anh ta có thể khai thác kiến thức đã có trong những cuộc đời khác?

R: Thông qua thiền định, thông qua nói chuyện với mọi người, và sau đó chỉ bằng cách làm việc đó. Và rồi khi anh ta làm việc với đôi tay của mình, đột nhiên có một cái gì đó thành hình, một tia sáng sẽ đến và nói, “Ồ, đây có vẻ quen thuộc.” Tôi nghĩ đôi khi chỉ dùng niềm tin mà thực sự làm được nó. Bởi vì nhiều lần anh ta muốn trở nên hoàn hảo và muốn không ngừng suy nghĩ về điều tốt nhất tiếp theo, nhưng chỉ bằng cách làm điều đó —— Tôi nghĩ việc nhìn thấy nơi này chỉ là nhắc nhở tôi về nơi tôi xuất xứ, để tôi không quên. Và để tôi biết họ đang ủng hộ tôi, nghĩ đến tôi, che chở tôi.

D: Có cách nào bạn có thể liên lạc hoặc trao đổi với họ trong trạng thái có ý thức không?

R: Bước đầu tiên là thiền. Và sau đó tôi nghĩ kênh sẽ mở ra nhiều hơn nữa. Nó sẽ mở ra đến mức tôi gần như có thể làm bất cứ lúc nào.

D: Hôm nay chúng tôi đã tìm kiếm một tiền kiếp thích hợp để Richard kiểm tra. Tại sao bạn lại đưa anh ấy đến nơi mà anh ấy đang ở? Bạn trực tiếp đưa anh ta tới đó, thay vì một tiền kiếp.

R: Tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn nhiều so với thông tin về tiền kiếp, bởi vì đó là cơ sở nhà của anh ấy. Tôi nghĩ các vai trò khác nhau mà chúng tôi đóng chỉ là một phần của trải nghiệm tổng thể. Điều quan trọng hơn nhiều chính là bản chất của nguồn của một người và nơi chúng ta xuất xứ. Tôi nghĩ cứ chăm chăm vào những điều xảy ra trong quá khứ đôi khi không phải là hữu ích. Quan trọng chính là cần tập trung vào tương lai, và trong việc làm những gì cần thiết tại thời điểm này, sau đó thông tin cần thiết sẽ đến. Đó sẽ hỗ trợ quá trình này.

D: Vậy bạn nghĩ chăm chăm vào những điều xảy ra trong quá khứ giữ chúng tôi quay lại?

R: Ở một mức độ nào đó, vâng.

D: Quá khứ có một tầm quan trọng, và chúng tôi không muốn nó bị vô ích. Bởi vì chúng ta học được bài học từ nó, đúng không?

R: Vâng. Nhưng đôi khi cũng tốt nếu để nó qua đi. Và chỉ phóng thích nó. Ngay cả khi những điều tồi tệ xảy ra, thì cũng hãy buông bỏ. Chúng là một phần của trải nghiệm nhân loại ở một tầng thứ nào đó, nhưng mặt khác lại có nhiều hơn thế.

* * *

Tôi gặp một sinh mệnh khác có khả năng sáng tạo khi có một phiên với Nicole, giám sát viên của một tập đoàn lớn. Cô lập tức đi vào một nơi ngoại-thế-giới khi được yêu cầu mô tả nơi xinh đẹp của mình. Cô thấy mình trong một hang động, nhưng nó không giống một nơi bình thường trên Trái Đất, bởi vì có những tinh thần ở đó mà cô giao tiếp cùng họ. “Tôi thấy những tinh thần này khi tôi có thắc mắc hoặc khi họ có thông tin để cho tôi. Tôi có thể kêu gọi họ. Đôi khi họ đang làm những việc khác. Nếu tôi gọi họ, họ đến. Hầu hết thời gian tôi có thể tìm thấy họ ở đây.”

Cô mô tả những tinh thần này là những ánh sáng trắng phát quang. “Tôi muốn họ giống thế nào thì họ sẽ trông giống thế đó. Họ có thể trông giống những con người cá nhân. Tôi gọi họ là “những người áo choàng trắng”. Nhiều lần tôi không nhìn vào khuôn mặt của họ gần gũi lắm. Tôi nhận ra họ bằng những rung động năng lượng của họ.”

Tôi hỏi về hang động mà cô ấy thấy mình đang ở. “Đây là một nơi mà tôi đã tạo ra. Và tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi đã tạo ra nó trong tâm trí của mình bằng tâm trí của tôi, nhưng tôi tạo ra nó trên một thể vật lý. Nó tồn tại trên — cái bạn có thể gọi là một cõi astral. Đó là một nơi chốn thực. Những người khác sẽ nhận ra nó.”

D: Nhưng những tinh thần mà bạn đang nói đến, họ có tồn tại trên cảnh giới astral không?

N: Họ tồn tại vượt ngoài cảnh giới astral. Họ là bạn của tôi. Họ là người hướng dẫn và đồng sự. Tôi sử dụng họ cho thông tin, đồng hữu. (cười thầm) Và chỉ để giải khuây cùng nhau. Họ có thể truy cập thông tin mà tôi khó có thể truy cập từ hóa thân này. Tôi không phải đi đến hang động. Tôi có thể liên hệ với họ từ bất cứ đâu.

D: Nhưng bạn thích cảnh giới astral này vì nó an bình?

N: Nó yên tĩnh.

Rõ ràng Nicole không ở trong một tiền kiếp. Cô ấy chỉ mô tả mối liên hệ của mình với những người hướng dẫn tinh thần trong hóa thân hiện tại của cô. “Tôi đã liên lạc với họ trong những kiếp khác. Chúng tôi là các đồng sự nhiều hơn là hướng dẫn cho nhau.” Sau đó tôi tiếp tục với kỹ thuật hồi quy và sử dụng phương pháp đám mây.

N: Tôi đang trôi xuống qua một số cây thông rất rất nhọn. Tôi không nghĩ đây là Trái Đất! Cây thông rất cao, rất cao. Có lẽ là hơn mười feet, và rất tròn. Và mặt đất đang chuyển đổi. Nó không đặc rắn.

D: Bạn cảm thấy thế nào khi đứng trên nó?

N: Tôi không ở trong vật lý. Tôi không có cơ thể vật lý. Vì vậy, tôi không nhất thiết phải đứng trên đó. Mặt đất chỉ là di chuyển. Giống như đứng trên một đám mây, nhưng đó là năng lượng thay vì các hạt nước.

D: Thế còn cây thì sao, chúng rắn chắc?

N: Không, chúng không rắn chắc. Không có gì rắn chắc theo cách bạn mong đợi trên Trái Đất. Chúng có hình dạng, nhưng bạn có thể đưa tay xuyên qua chúng. Chúng là ba chiều, nếu bạn có thể tưởng tượng rằng các phân tử tạo nên cây không bị ràng buộc chặt chẽ với nhau như các phân tử trên Trái Đất.

D: Đó là lý do bạn có thể đưa tay xuyên qua nó. Và mặt đất đang di chuyển vì nó cũng không đặc rắn? (Phải) Và cơ thể bạn giống như...

N: Nó là một cơ thể năng lượng. Tôi có thể làm một hình dáng. Tôi chỉ cần kéo một số phân tử lại chặt chẽ với nhau hơn. Tôi có một ít của vật chất. Dù nó rất lỏng lẻo.

D: Nếu ai đó nhìn vào bạn, họ sẽ thấy cái gì?

N: (cười thầm) Tùy vào người nhìn tôi. Có lẽ vài người sẽ nhìn thấy một đốm xám. Những người khác sẽ nhìn thấy toàn là tia sáng lấp lánh. Tất cả các màu sắc khác nhau. Nó phụ thuộc vào những gì họ biết. Trừ khi tôi kéo các phân tử chặt chẽ hơn để tạo ra một hình dáng.

D: Nếu bạn định tạo một hình dáng, bạn sẽ tạo ra cái gì?

N: Bất cứ cái gì tôi muốn tạo ra. Tôi có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Tôi có thể tạo ra một con mèo lớn. Tôi có thể tạo ra bản thân mình như hóa thân hiện tại. Tôi có thể tạo ra bản thân mình là một người đàn ông. Tôi có thể hình thành bản thân mình theo bất kỳ hình dạng nào mà tôi muốn. Rất dễ dàng.

D: Vậy bất cứ cái gì bạn đã tạo ra, nó có đặc chắc không?

N: Không đặc chắc như Trái Đất, nhưng nó sẽ cứng như cây.

D: Mọi người có thể đưa tay xuyên qua nó không?

N: Nếu họ chọn.

D: Thật thú vị. Nhưng đây là bộ dạng cơ thể của bạn mọi lúc ở nơi này?

N: Hầu hết thời gian tôi rời nó như ánh sáng lấp lánh.

D: Nghe có vẻ đẹp. Toàn bộ thế giới nơi bạn đang ở đó là vô hình tướng?

N: Không, không phải vô hình tướng. Cũng có những quy tắc trên thế giới này. Có những thông số khác nhau trên thực tại này so với trên Trái Đất. Các thông số vật lý là rộng hơn. Các thông số khác hẹp hơn nhiều. Không có nhiều lạc trôi trong sự dung thứ —— Tôi nghĩ tôi đã hiểu sai từ đó. Có ít lạc trôi hơn trong suy nghĩ. Nếu bạn nghĩ, bạn sáng tạo ra.

D: Bạn có nói nơi này, thế giới này không phải là trên Trái Đất?

N: Nó có thể là đồng thời với Trái Đất. Không gian mà nó chiếm ngự cũng có thể được Trái Đất chiếm ngự.

D: Chúng có thể cùng chiếm ngự một không gian?

N: Chắc chắn rồi. Có những cảnh giới. Bạn có thể nói cái này là trên một cảnh giới khác. Trên một tầng thứ rung động khác. Một phần của nó chồng lên một phần của Trái Đất.

D: Vậy đây là lý do tại sao chúng có thể tồn tại ở cùng một vị trí, vì chúng đang rung động ở các mức khác nhau?

N: Vâng. Chúng có thể chiếm ngự những gì có thể xuất hiện từ hóa thân Trái Đất như chiếm ngự cùng một không gian. Không gian thực sự là vô hạn. Bằng cách chiếm ngự một tầng thứ rung động khác, nó sẽ không thể nhìn thấy được đối với Trái Đất, trong hầu hết sự chiếm ngự của nó.

D: Có những người khác giống như bạn tồn tại ở đó không?

N: Có vài người. Chúng tôi không sẵn lòng liên lạc với nhau cho lắm. Tôi đến đây để ở một mình. Tôi không tồn tại ở đây mọi lúc. Đây là nơi để thực hành kiểm soát suy nghĩ. Và làm điều đó mà không có hậu quả quá mức.

D: Bạn có ý gì khi nói những hậu quả quá mức?

N: Ở nhiều khu vực, cảnh giới, hoặc tầng thứ rung động, suy nghĩ là khó kiểm soát hơn trong thực thể bị chiếm ngự. Và trong những trường hợp đó, suy nghĩ thường tạo ra những hậu quả bất ngờ. Những hậu quả thường có thể gây gãy đổ trong các khuôn mẫu rộng.

D: Ý bạn là người ta tạo ra các thứ và sau đó...

N: Đó là một sai lầm. Chưa hoàn thiện.

D: Đây có phải khi nó được tạo ra ngay lập tức?

N: Không. Bất cứ điều gì bạn nghĩ sẽ được tạo ra ngay lập tức. Trên cảnh giới khác mà tôi đang ghé thăm, sự sáng tạo sẽ xuất hiện tức thì. Và đó là nơi tuyệt vời để đào tạo các khuôn mẫu tư tưởng của bạn. Bởi vì bạn nghĩ gì đó, nó tức thì xuất hiện và bạn tức khắc có thể thổi nó lên và tinh chỉnh nó.

D: Ý bạn là dễ kiểm soát nó ở đó.

N: Vâng. Trái Đất rất dày đặc. Bạn tạo ra một cái gì đó, và có những năng lượng can thiệp mà rất dày đặc. Phải mất rất lâu! Quá chậm! Trái Đất quá chậm. Nó đậm đặc. Suy nghĩ tạo ra một cái gì đó, rồi nó đi ra ngoài và phải mất một thời gian để trở lại. Qua thời gian nó trở lại, bạn đã tạo ra những thứ khác. Quá thời rồi. Sự sáng tạo này cuối cùng đã đến và bạn đi, “Xì, đó không phải cái tôi muốn. Đó không phải cái tôi cần.” Vì vậy, bạn phải thổi nó lên và bắt đầu lại từ đầu.

D: Nhưng nếu phải mất nhiều thời gian hơn để xảy ra, để kết thành quả, bạn không phải sẽ thay đổi nó dễ dàng hơn sao?

N: Đôi khi bạn có thể. Đôi khi bạn không thể theo nó hết đường ra. Nó rất dày đặc. Bạn không thể luôn luôn kiểm soát nó. Năng lượng của người khác bắt lấy những sáng tạo và di chuyển chúng.

D: Điều đó làm thay đổi nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nó không còn thuần nữa. Những ảnh hưởng khác xuất hiện.

N: Vâng. Bạn phải tạo ra nó ở rung động rất cao để giữ cho nó thanh khiết. Dễ thực hành ở đây hơn. Vui vẻ hơn rất nhiều. Dễ tạo ra những thứ đẹp hơn nhiều.

D: Bạn có thể mang những gì bạn tạo ra ở đó xuống cảnh giới Trái Đất không?

N: (cười thầm) Điều đó có thể khá gãy đổ. Một con hổ chạy xuống đường phố. Những thứ như thế. Nó không giống nhau.

D: Nếu bạn có thể làm điều đó, có nhanh hơn không?

N: Không. Có rung động khác tạo ra các thứ trên cảnh giới Trái Đất mà hoạt động tốt hơn.

D: Tôi nghĩ đó có thể là một cách để tránh né sự chậm trễ.

N: Sự chậm trễ là một phần của quy tắc, luật.

D: Nhưng bạn có thể nhìn thấy người mà đang là bạn ở trên Trái Đất. Bạn có thực sự ở hai nơi cùng một lúc không?

N: Vâng, bạn có thể nói thế. Tôi có thể tập trung vào những nơi nhất định. Nó phức tạp hơn thế. Tôi luôn hiện diện ở nhiều nơi. Tôi tồn tại trên cảm quan cao nhất ở mọi nơi một lúc. Không có thời gian, không gian.

D: Mục đích của việc tồn tại mọi nơi cùng lúc là gì?

N: Vào thời điểm đó, là để biết tất cả những gì bạn cần biết. Để có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào.

D: Bạn có luôn tồn tại không? Hay bạn đã có một khởi đầu ở đâu đó?

N: Tôi đã có một khởi đầu. Tôi đang cố gắng tìm thông tin đó. Tôi không nghĩ rằng có một cách để giải thích. Đó thực sự là một nỗ lực chung. Làm thế nào tôi giải thích điều này? Đó là một nửa khác. Tôi đã là một nửa, và một năng lượng nam tính đã là một nửa.

D: Năng lượng nam và nữ đã ở cùng với nhau, ý bạn là vậy?

N: (Cô ấy hít một hơi thật sâu) Tôi cần một tầng thứ năng lượng cao hơn. (Cô ấy hít sâu như thể điều chỉnh cái gì đó.) Tôi đang di chuyển lên một vài tầng thứ. Như thế, tôi có quyền truy cập vào nhiều thông tin hơn.

D: Một số người cho tôi những câu tương tự nếu họ không thể tìm ra từ.

N: Vâng, nhưng rất khó để tìm ra sự tương đồng trên Trái Đất. Vì trên Trái Đất không có hiểu biết nào về thực tế mà cái gì đó có thể được tạo ra từ hư vô rành rành. Nhưng đó chính là nó. Đó là cách tôi được sinh ra, có thể nói vậy, một cách tinh thần. Và tôi là tư tưởng đã được sáng tạo. Thông qua suy nghĩ. Và tôi biết trên Trái Đất, bạn nói làm thế nào bạn có thể sáng tạo ra mình thông qua suy nghĩ? Bạn phải ở trong sự tồn tại rồi thì mới có suy nghĩ đó!

D: Hoặc cái gì khác đã nghĩ bạn vào trong hiện hữu.

N: Có lẽ.

D: Vâng, nếu nó quá phức tạp....

N: Không, nó không phải là một sự phức tạp. Chỉ đơn giản là thông tin đó không có trên cảnh giới của Trái Đất.

D: Ý bạn là nó không thể đi xuống đến tâm trí nhân loại của chúng tôi.

N: Không phải lúc này. Nó sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì.

D: Có lẽ nó đủ để nhận thấy rằng có một số điều chúng ta không thể hiểu được. (Vâng) Bạn có biết về thực thể được gọi là Nicole không? Người chúng ta đang giao tiếp qua?

N: Vâng, chúng tôi tương tự. Tôi là một phần của cô ấy.

D: Bạn là một phần của cô ấy, nhưng bạn tách biệt. (Vâng) Bạn có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy bằng bất cứ cách nào trong khi cô ấy đang sống không?

N: Có. Bằng cách trao chuyển ý nghĩ.

D: Bạn có quan tâm đến những gì xảy ra với cô ấy không, hay bạn hoàn toàn tách biệt?

N: Tôi quan tâm nhiều hơn đến những gì xảy ra với tôi.

D: Vậy tại sao bạn lại tồn tại như một thực thể trên Trái Đất?

N: Một số trải nghiệm nhất định có sẵn trên Trái Đất.

Tại thời điểm này, một điều bất ngờ xảy ra. Thực thể ngừng các câu hỏi của tôi để có thể thực hiện một nhiệm vụ trên Nicole. Cơ thể Nicole hít sâu, sau đó thực thể nói, “Tôi đang chuyển Nicole đến tầng thứ tiếp theo. Đây là phần hiểu biết hơn về bản thân cô ấy.”

D: Tầng thứ tiếp theo ở trên hay ở dưới?

N: Ở trên. Nhẹ hơn cái kia một chút. Đây giúp cô ấy nhận thức về các tầng thứ nhận thức khác nhau bên trong sinh mệnh cô ấy, bởi vì đó sẽ là bước tiếp theo trong hợp nhập. Và tăng trưởng là để hợp nhập tất cả những cái này vào tầng thứ cao nhất của chúng. Vào thời điểm này, cô thường thu mình xuống để liên hệ với những người xung quanh. Theo một cách mà sẽ che giấu sự thiếu kiên nhẫn của cô ấy đối với sự ngu dốt. Ngay khi cô ấy nói gì đó ở tầng thứ vật lý về cái đang diễn ra ở tầng thứ tinh thần, người ta sẽ phản ứng lại bằng sự khinh miệt. Đó là lý do tại sao cô ấy có nhiều niềm vui khi ở một mình. Mọi người sẽ không hiểu nếu cô ấy chuyển dạng ở nơi công cộng, hoặc nếu cô ấy biến đồng hồ thành con ếch. Đó là bực bội và chán nản. (Hít sâu) Cô ấy phải kìm nén tất cả lại. Cô ấy sử dụng những năng lượng này. Cô ấy biết chúng đến từ đâu. Cô ấy không nhất thiết phải tin vào sự kiểm soát của mình đối với chúng trong hiện thân vật lý này cho đến nay. Nó gây ra sự phá vỡ năng lượng và bức tường trong năng lượng. Đó là lý do tại sao cô ấy không làm những điều này. Cô ấy không muốn làm mọi người sợ. Cô ấy không muốn đặt chân mình xuyên qua bức tường. Đặt tay mình xuyên qua bức tường. Tạo ra mọi thứ; mở nắm tay và có những con bướm bay ra.

D: Cô ấy có thể làm được điều đó?

N: Cô ấy có khả năng. Cô ấy biết điều đó, cô ấy sợ điều đó. Những thứ này không chống lại luật vật lý ở nơi bạn sống. Cô ấy nhận thấy một cách ý thức rằng mình có thể làm những điều này. Cô ấy không làm chúng, bởi vì cô ấy không tin tưởng người khác.

Cô ấy không tin tưởng vào sự hiểu biết của họ. Cô ấy không tin tưởng vào phản ứng của họ. Cô ấy luôn có thể làm việc này ngay cả khi còn nhỏ. Cô ấy chuyển dạng từ khi là một đứa trẻ.

D: Cô ấy sẽ chuyển dạng thành cái gì?

N: Bất cứ cái gì cô ấy muốn. Cây cối. Nước. Sóc. Bất cứ cái gì.

Đây cũng tương tự các chương khác trong cuốn sách này, khi người ta có thể làm những điều mà chúng ta xem là bất khả thi. Kể từ khi viết cuốn sách này, tôi đã gặp những người có khả năng chuyển dạng, thường không có kiến thức có ý thức của họ. Họ đột nhiên xuất hiện khác lạ với những người quan sát. Đây sẽ ở trong Vũ Trụ Xoắn 3. Như Nicole nói, những điều đó không chống lại các luật tự nhiên của hành tinh và chiều kích này. Từ thời thơ ấu chúng ta đã được điều kiện hóa rằng có những thứ chúng ta làm được, và những thứ mà chúng ta không thể làm. Tôi đã giảng trong nhiều năm về thực tế là chúng ta không biết gì về sức mạnh của tâm trí mình. Một khi sức mạnh tâm trí chúng ta (đang phân tán) được tổ chức và tập trung (đặc biệt là theo nhóm) thì không có gì chúng ta không thể làm được. Phép lạ sau đó trở thành khả thi. Chúng ta cần nhận ra và liên hệ với sinh mệnh nhà sáng tạo đang cư trú ở bên trong đó.

Chương 25
MỘT SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG SÁNG TẠO

Cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York và Lầu Năm Góc là bước ngoặt trong thế giới chúng ta. Nhưng đồng thời cũng có một sự thay đổi xảy ra trong công việc của tôi. Một bước ngoặt trong việc thu thập thông tin, và loại thông tin có thể thu được. Suốt cả năm 2001, điều này dường như đang xảy ra khi những sinh mệnh (hoặc bất kỳ ai) cung cấp các khái niệm phức tạp hơn. Họ dường như chỉ ra rằng thế giới đã sẵn sàng cho thông tin này. Đôi khi, tôi ao ước trở về những ngày đơn giản hơn lúc tôi tập trung vào tiền kiếp và nghiên cứu về lịch sử, nhưng điều này không xảy ra. Tôi không bao giờ có thể trở lại những ngày đó, và sẽ phải tiếp tục tiến sâu vào cái chưa biết và chưa được khám phá trong siêu hình học.

Con gái tôi, Nancy và tôi, bị cuốn vào hỗn loạn xảy ra tại sân bay vào ngày 11 tháng 9 sau vụ tấn công. Tôi vừa phát biểu xong tại một hội chợ ở Bắc Carolina, và chúng tôi trải qua cả đêm ở nhà riêng. Chúng tôi thức dậy vào buổi sáng và gói ghém đi đến sân bay để về nhà trong ít ngày. Người phụ nữ này nhận được cú điện thoại cuồng loạn từ một người bạn bảo hãy bật TV lên. Cô ấy nói Lầu Năm Góc vừa bị đánh bom. Tôi ngạc nhiên, “Nhưng đó là trong sách của tôi! Ngoại trừ chuyện Nostradamus cho biết New York cũng sẽ bị đánh bom.”

Cô hét lên từ phòng khác, “Bạn nên vào đây thì tốt hơn. Đó là cả hai!” Chúng tôi kinh hoàng xem camera chuyển qua chuyển lại giữa hai sự kiện xảy ra đồng thời. Sau đó với sự không thể tin được triệt để, chúng tôi dõi theo tháp đôi sụp thành một đống đổ nát. Trong mười năm thuyết trình về các tiên đoán của Nostradamus, chúng vẫn luôn là một kịch bản “có khả năng”. Một điều mà tôi chân thành nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tránh được. Bây giờ, dự đoán của ông diễn ra ngay trước mặt tôi, làm tôi chấn động tới cốt lõi bản thân mình. Chúng đã luôn là “có thể, khả thi, có lẽ”. Nhưng bây giờ, chúng đã có trong thực tại của tôi.

Sau khi con gái Nancy và tôi cố gắng thoát khỏi màn ảnh TV, chúng tôi biết mình vẫn phải đi đến sân bay, nơi chúng tôi bắt chuyến bay về nhà. Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi chúng tôi lái xe thuê đến sân bay, radio phát tin rằng mọi chuyến bay trên khắp Hoa Kỳ đang bị tạm dừng, và các máy bay trên không đều được yêu cầu đồng thời hạ cánh. Các chuyến bay nước ngoài hoặc đang quay trở lại hoặc hạ cánh tại Canada. Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra ở Hoa Kỳ. Những ảnh hưởng thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải đi đến sân bay để tìm hiểu xem nên làm gì.

Khi chúng tôi tiếp cận sân bay Greensboro, nó trông như một trại quân đội hoặc cảnh sát đột kích. Có những rào chắn, xe cảnh sát và cảnh sát ở khắp nơi. Họ niêm phong lối vào. Chúng tôi dừng ngay lập tức, tôi có thể nói là cảnh sát rất căng thẳng và buồn bã. Họ cũng không có ý tưởng về những gì đang diễn ra như chúng tôi. Không ai biết mức độ của thảm họa này. Họ nói với chúng tôi rằng không có chuyến bay nào và chúng tôi sẽ phải rời đi ngay lập tức. Nhưng chúng tôi phải tìm ra chuyện để làm với chiếc xe thuê. Miễn cưỡng, họ để chúng tôi đỗ xe và đi vào trong. Thật kỳ lạ, sân bay hoàn toàn vắng tanh. Người phụ nữ ở bàn cho thuê xe cho biết nếu trả xe, chúng tôi sẽ không thể thuê lại một chiếc nữa. Tất cả các khoản thuê đã bị đóng băng, mọi xe buýt Greyhound cũng bị dừng lại. Cả nước lâm vào tình cảnh đình trệ bất ngờ. Tôi nhìn Nancy và con bé nói, “Con vẫn còn chìa khóa. Chúng ta lái về thôi.” Chúng tôi nói với họ sẽ trả xe khi về đến Arkansas. Họ không tranh cãi, đây là giải pháp hợp lý. Phải mất hai ngày lái xe để trở lại Arkansas. Suốt cả đường về đều ở trong một bầu không khí thế-giới-khác của các chương trình radio không ngưng không nghỉ.

Khi trở về nhà, tôi kiệt sức, có những tin nhắn từ một số đài phát thanh muốn tôi lập tức lên đài để nói về những lời tiên tri về các sự kiện của Nostradamus. Loạt sách của tôi, Conversation With Nostradamus, là những cuốn duy nhất phác thảo chi tiết sự cố. Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ Bob Brown, người đã sắp xếp Hội nghị UFO ở Laughlin, Nevada, nơi tôi dự kiến sẽ phát biểu vào cuối tuần đó. Họ đã quyết định không hủy bỏ, mà tổ chức hội nghị bằng bất cứ giá nào, và họ sẽ bắt đầu lái xe từ Colorado để thu xếp các thứ.

Họ nói một số người phát biểu đến từ châu Âu đã phải quay lại giữa chuyến bay và không thể tham dự. Không ai biết loại hội nghị nào sẽ được tổ chức. Nhưng do hoàn cảnh, ông muốn tôi thay đổi chủ đề bài giảng của mình từ UFO sang các lời tiên tri của Nostradamus. Ông nói tôi phải đến đó, ngay cả khi tôi phải lái xe. Ý tưởng đó đã không hấp dẫn tôi vì chúng tôi đã phải lái xe hai ngày để về nhà. Khi sắp rời đi vào thứ bảy, chúng tôi chỉ có chuyến bay duy nhất đến Las Vegas khi các hãng hàng không tiếp tục bay hạn chế.

Hội nghị đã không có sự tham dự dự kiến bình thường, nhưng mọi người đều nói rằng họ rất vui vì Browns tiên phong. Nếu không, tất cả chúng tôi đều đang ngồi ở nhà dán mắt vào TV xem những cảnh khủng khiếp kia lặp đi lặp lại. Ít nhất thì hội nghị đã cho chúng tôi một sự phân tâm, một cái gì khác để tập trung vào. Bài giảng này của tôi là một trong những cái khó khăn nhất mà tôi từng phải trình bày, bởi vì tôi phải nói về một thực tại mà trước đây chỉ là có khả năng. Nếu cái này đã trở thành sự thật, thì những cái khác mà đã tiên liệu về một cuộc chiến khủng khiếp sẽ như thế nào đây?

Đó là một tuần lạ lùng theo nhiều cách hơn là một. Điều thú vị là khi tôi có một buổi ở Memphis với Mary vài tuần trước, “họ” nói rằng tôi sẽ nhận được nhiều loại thông tin khác nhau. Đó là một cánh cửa mà trong quá khứ đã đóng lại với tôi, và nó sẽ mở ra; tôi sẽ được phép truy cập. Trong tuần lễ ở Laughlin này, tôi đã làm mười hai buổi cá nhân. Mười trong số đó chứa thông tin sử dụng trong các cuốn sách sau này, hoặc một thông điệp cho tôi (bao gồm cả một cái liên quan đến sức khoẻ của tôi). Những thông điệp này thường xảy ra vào cuối phiên, khi tôi hỏi tiềm thức có thông điệp gì cho thân chủ này không. Ngoài việc cho họ một thông điệp, nó cũng sẽ cho tôi biết một cái gì đó mà tôi cần biết. Dường như “họ” đang ngày càng lợi dụng trạng thái nhập thần của đối tượng để cung cấp thông tin cho tôi.

Nhiều phiên của tôi đã có những xoắn thú vị. Có vẻ tôi đang được cho thấy rằng tập trung vào tiền kiếp là không quan trọng như tôi nghĩ. Nó có giá trị trong việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến các vấn đề thể chất của thân chủ như bệnh tật, ám ảnh, dị ứng, và các vấn đề nghiệp quả. Nhưng tôi tin các thực thể đang kiểm soát nhiều những phiên này đã cố gắng gây ấn tượng rằng đã đến lúc phải chuyển sang một tầng thứ hiểu biết khác, vượt quá việc chỉ đơn giản là tái trải nghiệm tiền kiếp trong chiều kích này. Họ đã cố cho chúng ta thấy chúng ta còn nhiều hơn là một tinh thần có trải nghiệm trong cơ thể vật lý. Chúng ta cũng là thứ gì đó cao hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều. Cuộc sống này chỉ là một điểm dừng trong hành trình của chúng ta, và không nhất thiết là điểm dừng quan trọng nhất. Rõ ràng, tầng thứ hiểu biết cao hơn này nghĩ rằng người mà tôi đang làm việc cùng đã sẵn sàng cho kiến thức này, để họ có thể hiểu cuộc sống của mình từ một góc nhìn khác và thêm vào một cõi giới của hiện hữu. Một số người có thể đã sẵn sàng cho việc này, nhưng đối với một số khác, hệ thống niềm tin của họ có thể quá khó xử lý. Tôi luôn nhắc bản thân trong khi thực hiện một phiên làm việc, rằng thân chủ không bao giờ được cung cấp thông tin cho đến khi họ đã sẵn sàng. Nếu tiềm thức của họ (màn hình) không nghĩ thân chủ đã sẵn sàng, thông tin sẽ không được hiển thị, hoặc màn hình sẽ chỉ để trống. Tôi không bao giờ chống lại điều này, vì tôi biết “họ” có trí tuệ nhiều hơn tôi.

Khi tôi bắt đầu làm việc với Jerry, một doanh nhân tham dự hội nghị UFO Laughlin, đã có một sự kiểm duyệt chặt chẽ trong tâm trí tiềm thức của anh ta ngay từ đầu. Gần như thể nó không chắc chắn anh ta có sẵn sàng để xem thông tin không. Tôi đã phải làm một số thao tác trước khi anh được phép có nó.

Trong hoàn cảnh bình thường, với kỹ thuật của tôi, người đó sẽ nhảy khỏi đám mây vào một cảnh (thường là ngoài trời), và bắt đầu bằng cách mô tả hoàn cảnh xung quanh. Phiên này thì khác, Jerry tự thấy mình đang đi qua một đường hầm. Ở cuối đường, anh thấy có một cánh cửa rất lớn đã chặn nó lại. Anh lập tức mô tả đó là một cánh cửa năng lượng, mặc dù anh không biết tại sao lại gọi nó như vậy. Anh ta tò mò muốn tìm hiểu cái gì ở phía bên kia, tôi hỏi chúng tôi sẽ mở cánh cửa năng lượng này ra như thế nào. Anh nói nó được thực hiện bằng tâm trí. “Tôi đang cố phân giải nó, nhưng tôi chỉ có thể phân giải được một phần của nó. Góc dưới đã phân rã, nhưng tôi không thể vượt qua được.” Thất vọng, anh tuyên bố, “Tôi không thể vượt qua được. Tôi cảm thấy tôi chưa sẵn sàng. Các yếu tố sẽ không để tôi đi qua.” Khi anh ta nói vậy, cánh cửa biến mất, nên tôi đoán dường như anh ta chưa sẵn sàng để xem những gì đằng sau cánh cửa. Tiềm thức có một công việc tuyệt vời để bảo vệ chúng ta khỏi chính mình. Nó sẽ không cho phép anh ta nhìn thấy bất cứ điều gì anh ta không thể xử lý. Đây là những gì tôi nghĩ, thế nhưng tôi đã sai.

Sau khi cánh cửa biến mất, chúng tôi phải đi đâu đó tìm nơi thích hợp để Jerry thấy. Tôi hướng dẫn anh ta tìm nơi khác để tìm hiểu điều gì đó sẽ giúp anh ta hiểu được cuộc sống hiện tại của mình. “Chúng ta không phải đi qua cánh cửa đó nếu họ không muốn chúng ta làm vậy. Chúng ta có thể đi theo một hướng khác và tìm cái gì đó an toàn để bạn xem. Một cái gì đó có ý nghĩa với bạn và rất quan trọng.” Tôi đếm để đưa anh ta đến một cảnh, hỏi anh ta nhìn thấy gì. Đáng ngạc nhiên, anh ta thấy mình trên một tàu vũ trụ lớn.

J: Đó là một con tàu lớn, mà tôi cảm thấy nó đang sống. Nó không được làm bằng thép hoặc kim loại.

D: Đang sống?

Trong công cuộc điều tra UFO của tôi, nhiều người đã báo cáo cảm thấy chiếc tàu mà họ đang ở trên đó đang sống và bằng cách nào đó biết về họ.

J: Sống. Con tàu có ý thức. Nó có hình thể, nhưng họ không để tôi nhìn thấy nó. Chỉ là căn phòng khổng lồ này. Có một khu vườn trong đó.

D: Một khu vườn ở trong phòng?

J: (tự hỏi) Vâng! Nó giống như một cung thiên văn rừng, giống như trên Trái Đất. Nó có thực vật và nước. (anh ta thấy điều này rất hấp dẫn.)

D: Giống như một nhà kính lớn?

J: Yeah! Có thác nước. Nơi này rất lớn. Ha! Họ có Trái Đất của họ. Nó nằm trong con tàu. Nó có nước. Nó có thực vật. Nó có... ha! Động vật. Nó cho phép chúng tôi di chuyển trong một thiết lập yên bình.

D: Trần cũng phải cao, nếu có thác nước.

J: Bạn có thể nhìn xuyên qua trần nhà. Nó trong suốt. Bạn có thể thấy các hệ sao. Và nó được bao bọc. Nó có khí quyển riêng.

D: Động vật có phải là loại trên Trái Đất không?

J: Chúng tôi có thể tạo ra bất cứ động vật nào chúng tôi muốn. Được rồi, chúng tôi tạo ra cái này. Nó được tạo ra bởi một tâm trí nhóm. Nhóm đang du hành trên chiếc tàu này. Ha! Nó thật thú vị.

D: Nhưng bạn nói con tàu dường như được tạo ra từ cái gì đó sống?

J: Vâng, vâng. Nó có ý thức riêng của nó. Chúng tôi đã tạo ra con tàu này bằng tâm trí nhóm. Vì vậy, chúng tôi có thể du hành với những suy nghĩ và môi trường mà chúng tôi cảm thấy thoải mái. Đó là cách nó được thực hiện.

D: Giống như mang một mảnh của hành tinh theo họ.

J: Vâng. Một số những ký ức đẹp nhất chúng tôi có, chúng tôi mang theo mình. Đó là cách nó được thực hiện. Đó là những gì chúng tôi làm. Nó làm cho chuyến đi dễ chịu hơn.

D: Đây có phải chỉ là một phần của con tàu?

J: Chúng tôi tạo ra các khu nhà ở sống. Và chúng tôi có thể nói chuyện với họ. Chúng tôi có thể giao tiếp với họ. Và nó cho phép chúng tôi du hành.

D: Giao tiếp với khu nhà ở?

J: À, bằng năng lượng. Bản thân con tàu là sống. Tôi đang cố xem chúng tôi trông như thế nào. (Anh ấy đang tìm kiếm mọi điều tuyệt vời và thú vị này. Anh ấy rất thích thú). Được rồi, chúng tôi là năng lượng. Tất cả chúng tôi đều là năng lượng, nhưng chúng tôi có thể tạo ra bất kỳ hình thể nào chúng tôi muốn. Chúng tôi có thể tạo ra các thân thể có bất kỳ hình dạng, kích cỡ, chiều kích nào. Tất cả đều bằng tâm trí.

D: Bạn trông như thế nào nếu bạn là năng lượng thuần?

J: (dừng, như thể đang nhìn) Chúng tôi có thể thay đổi màu sắc. Tất cả các màu tím. (Cười) Giống như một trò chơi. Chúng tôi đang thay đổi màu sắc và năng lượng để chơi một trò chơi.

D: Bạn có một hình thể?

J: Chúng tôi có thể lấy các hình thể chúng tôi chọn. (Ngạc nhiên) Ha! Chúng tôi có thể lấy hình dạng của quả bóng, khối vuông, tam giác. Chúng tôi có thể lấy hình dạng của động vật. Giống như một trò chơi lớn. Chúng tôi có ý thức tách biệt, nhưng tất cả chúng tôi đều kết nối.

D: Và bạn đang ở trong hình thể bình thường của bạn?

J: Chỉ là năng lượng. Năng lượng ý thức. Nó trông giống như một sự dệt, năng lượng lượn sóng.

D: Và nó có thể có bất kỳ hình thể nào nó muốn, chỉ để chơi trò chơi?

J: Vâng. (Cười) Tôi sẽ bị chửi!

D: Vậy tại sao bạn lại tạo ra con tàu này?

J: Tôi đoán đó là ảo giác mà chúng tôi thích. Vì vậy, đó là cách chúng tôi du hành, trong một nhóm. Và chúng tôi tạo ra con tàu. Chúng tôi có thể dựng thác nước. Chúng tôi có thể thả những cái hồ. Chúng tôi có thể có cá. Chúng tôi có thể thay đổi... bây giờ nó rất rực rỡ. Màu sắc thực sự sáng, phát quang, lân quang.

D: Màu sắc của sinh mệnh?

J: Vâng, và nó bao quanh những con vật. Chúng tôi có thể thả bươm bướm ở đó. Chuồn chuồn. Thả chim chóc. Thật ngạc nhiên. Nó tạo ra Trái Đất bằng tâm trí chúng tôi. Duy chỉ nó là một con tàu.

D: Bạn đang tạo ra nó giống như nơi bạn xuất xứ?

J: Chúng tôi đã đến nhiều nơi. Vậy nên, những thứ mà chúng tôi từng thưởng thức, chúng tôi có thể mang vào bằng tâm trí nhóm của chúng tôi và chia sẻ với nhau. Vì vậy, để giải trí cho chính mình, chúng tôi mang theo những thứ khác nhau; những ký ức chúng tôi có về những nơi chúng tôi đã đến.

D: Nó là vật lý và rắn?

Anh ấy không trả lời. Anh ấy đang thưởng thức những gì mình nhìn thấy.

J: Được rồi, đó là những kim tự tháp.

Anh bắt đầu di chuyển đôi tay của mình theo nhịp điệu và duyên dáng chuyển động qua không khí.

D: Bạn đang làm gì vậy?

Đã có một khoảng dừng dài khi anh ta tiếp tục di chuyển tay mình qua không khí.

J: Chúng tôi đang sáng tạo.

Anh ấy thích nó. Biểu hiện của anh ấy là hạnh phúc thuần túy. Đã có một quãng dừng dài khi anh thưởng thức cái anh đang làm.

D: Bạn đang sáng tạo cái gì?

J: Thế giới. Những hành tinh. Chiều kích. Hệ sao. (Cười) Chúng tôi ra ngoài và chúng tôi sáng tạo. (Một biểu hiện của niềm vui thuần túy.)

D: Nhưng trên hành tinh nhà của bạn, ở đó như thế nào?

Anh ta thực sự không muốn nói chuyện. Anh ấy đang vui vẻ. Cuối cùng anh trả lời, “Nó đã được làm ở đó bằng tâm trí nhóm. Nó không phải là một cá nhân. Nó được thực hiện với tâm trí nhóm.”

D: Tất cả các bạn phải cùng nhau hành động?

J: Vâng, nó giống như một gia đình của những linh hồn sáng tạo cùng nhau. Và chúng tôi sử dụng tâm trí của mình. Nó giống như một trò chơi tạo ra những vũ trụ xinh đẹp này. Những ngôi sao. Và chúng tôi đang làm điều đó cùng nhau.

Anh lại bắt đầu duyên dáng di chuyển tay mình.

D: Hành tinh nhà của bạn là một thế giới vật lý? Một thế giới đặc chắc?

Hiện tại tôi đã đủ kinh nghiệm với việc nói chuyện cùng các sinh mệnh năng lượng để biết rằng không phải tất cả thế giới đều có tính vật lý và đặc chắc như chúng ta suy ta ra người. Có nhiều khả năng khác nhau thách thức trí tưởng tượng.

J: Không, không, không phải. Đó là một chiều kích khác. Nó không nằm trong chiều kích của bạn. Nó khác nhau về hình thức, hình dạng, màu sắc. Nó không đặc chắc. Nó thay đổi liên tục. Đó là những hình tượng, biểu tượng, dạng hình và màu sắc khác nhau.

D: Ở nơi bạn sống, dù bạn đang ở trên tàu hay hành tinh nhà, bạn có phải dùng bất kỳ loại thực phẩm hoặc đồ dinh dưỡng nào không? Bất cứ cái gì để giữ cho bạn sống? (Không, không) Cái gì giúp bạn sống?

J: Chỉ là năng lượng. Chúng tôi có thể tạo ra và có thân thể, nếu chúng tôi chọn. Chúng tôi du hành bằng ý nghĩ. Để khám phá và sáng tạo. Chúng tôi đi đến những nơi khác nhau bằng tâm trí. Và đó là một trò chơi. Nó giống như những đứa trẻ có niềm vui.

D: Nhưng những gì bạn tạo ra, nó có còn tồn tại sau khi bạn rời đi không?

J: Trong một số chiều kích, nó tan rã. Trong một số chiều kích, nó đi vào vật lý. Chúng tôi có khả năng làm vật lý ở các chiều kích thấp hơn. Và trong các chiều kích khác, nó chỉ là các biểu tượng. Các nguồn năng lượng thô nhận lấy hình dạng và hình thể khác nhau.

D: Và chúng không còn đặc rắn?

J: Không, chúng tôi có thể làm cho nó đặc chắc.

D: Tôi nghĩ nó giống như một hình ba chiều, có lẽ nó sẽ tan biến và mờ dần sau khi bạn đã chơi với nó xong.

J: Chúng tôi có thể đi đến những hành tinh đã thành hình. Chúng tôi có thể đi xuống. Chúng tôi có thể trở thành một với bất kỳ thứ gì chúng tôi muốn, cây cối, thú vật và trải nghiệm chúng. Bằng tâm trí. Chúng tôi có thể mang năng lượng của mình vào trong những tạo vật, những hình thể đặc rắn đó. Nó giống như một trò chơi. Như trẻ con.

D: Nhưng bạn không ở đó luôn? Bạn chỉ trải nghiệm nó?

J: Vâng, chúng tôi chỉ trải nghiệm nó và tiếp tục như một nhóm. Chúng tôi du hành như một nhóm.

D: Nhưng bạn được phép đi vào các thứ và vật thể khác? (Vâng) Tôi nghĩ động vật và con người có linh hồn.

J: Chúng ta có linh hồn. Vâng. Chúng ta có linh hồn.

D: Nhưng bạn có được phép tiến vào thân thể có linh hồn khác không?

J: Với sự cho phép của nó, vâng.

D: Vì nó biết bạn sẽ không xâm chiếm hoặc ở lại. Đó có phải ý bạn không?

J: Đúng thế. Chỉ để trải nghiệm. Chúng tôi không xâm chiếm. Chúng tôi tôn vinh linh hồn đó. Chúng tôi phải có sự cho phép.

D: Chỉ để trải nghiệm nó, và sau đó bạn tiếp tục.

J: Vâng. Đây là khoảng liên chiều kích. Chúng tôi có thể đi vào mọi chiều kích.

D: Điều này có nghĩa là bạn rất tiến hóa?

J: Không có từ ngữ hay khái niệm cho điều đó. Nó chỉ là hiểu biết.

D: Ý của tôi là, bạn đã trải qua cuộc sống thấp hơn và tiến triển đến trạng thái này? (Ngừng lâu) Bạn có từng hóa thân với thân thể vật lý không?

J: Vâng, có thể nếu chúng tôi chọn.

D: Tôi đang cố gắng để hiểu cách nó được thực hiện. Bạn có tiến hóa đến trạng thái này sau khi hoàn thành các kiếp sống và nghiệp của mình không? Hay nó hoạt động như thế nào?

J: Đây là một hành tinh đặc biệt.

D: Bạn đến từ đâu?

J: Nơi chúng tôi ở. (cười thầm) Trái Đất. Đó là một hành tinh đặc biệt. Đó là nơi gặp gỡ cho các linh hồn khác nhau, và các nhóm khác nhau từ các khu vực khác nhau, các chiều kích khác nhau. Nó giống như một nơi nghỉ mát để đến và tham gia với các nhóm của linh hồn đến từ các khu vực và chiều kích khác.

D: Nó khác với những nơi bạn đã từng ở?

J: Vâng. Tất cả chúng tôi đều trải nghiệm nó. Đó là một nơi đặc biệt. Nơi tụ họp của các linh hồn. Đây là cái tốt nhất. Mọi người đều biết về nơi này.

D: Có gì khác biệt về nó?

J: Năng lượng tình yêu của nó.

D: Ồ, không tìm được ở những nơi khác?

J: Không phải như thế. Đó là cổng dành cho Tạo Hóa. Đó là kết nối. Nó trải nghiệm mọi thứ.

D: Và điều này là không thể ở những nơi khác?

J: Vâng, nhưng không giống nơi này. Nó giống như Shangri-La trên Trái Đất. (Cười) Vâng, đó là Trái Đất.

D: Tôi nghĩ có lẽ bạn phải có sự cho phép để làm việc sáng tạo này.

J: Chúng tôi được phép. Nguồn, Tạo Hóa vĩ đại. Ngài trải nghiệm... nó trải nghiệm thông qua chúng tôi.

D: Bạn có được gọi là một Người Đồng Sáng Tạo không?

J: Vâng, dĩ nhiên.

D: Họ cho phép bạn sáng tạo, nhưng bạn nói một số sẽ tan rã.

J: Nó giống như vẽ một bức tranh, rồi sau đó vẽ một bức tranh khác trên nó. Bạn có thể xóa hoặc đè lên nó, cải cách, tái tạo.

D: Vậy, đó là một điều thay đổi liên tục, ý bạn là thế?

J: Có thể, vâng.

D: Với Trái Đất, nếu bạn sáng tạo ra một cái gì đó, nó vẫn còn chứ?

J: Trái Đất có, nhưng nó cũng thay đổi. Trái Đất là một ý thức nhóm.

D: (Anh ấy lại đưa tay lên một cách duyên dáng) Với tất cả những chuyển động tay này, bạn đang tạo ra cái gì, khi bạn đang nói chuyện với tôi?

J: Tôi đang cố gắng nhớ.

D: Làm thế nào để làm điều đó?

J: Toàn nghĩa của nó.

D: (Tôi xem những chuyển động duyên dáng liên tục của anh ấy.) Có phải những cử động tay cần thiết để tạo ra những thứ kia không?

J: Nó hoạt động thông qua cơ thể. Thức tỉnh cơ thể. Để nhớ ý thức. Tôi không nghĩ tôi phải biết điều này. Để nhớ nó. Vâng. Đó là cánh cửa.

Anh đã đề cập đến cánh cửa năng lượng mà ngay từ đầu anh không thể phân giải. Anh nghĩ thông tin bị chặn lại khi anh không được vào. Nhưng rõ ràng, tiềm thức đã tìm ra một cách khác để cho anh ta hiểu biết.

D: Nhưng nếu bạn đã đi qua, đó phải là thời điểm, bằng không bạn sẽ không được phép nhớ lại nó. (Vâng) Điều đó có nghĩa là nó quan trọng. Nhưng bạn có nhớ bạn đã làm như thế nào không, bạn cần nhóm, phải không?

J: Vâng, nhóm rất quan trọng.

D: Bạn không thể làm nó một mình?

J: Tôi không muốn. Một phần của trải nghiệm là sáng tạo cùng nhau. Thưởng thức cùng nhau. Một mình sẽ cô đơn, vì vậy chúng tôi đến với nhau như một nhóm, và chúng tôi thích đoàn thể của nhau. (cười thầm) Chúng tôi giải trí lẫn nhau. Vì vậy, đó là một phần của ý thức nhóm, là chúng tôi có thể giải trí lẫn nhau. Vì vậy, không có sự nhàm chán. Đó là sự thay đổi liên tục và sáng tạo. Và ngưỡng mộ công việc của người khác. Những linh hồn khác, những nhà sáng tạo khác. Chúng tôi đi đến những nơi đã được tạo ra. Và như một bức tranh, chúng tôi thưởng thức những nơi đó, xem những gì người khác đã tạo ra, những linh hồn khác.

D: Bằng cách đó bạn không bị cuốn vào vật lý và nghiệp, đúng không?

J: Bạn có thể nếu bạn chọn. Đó là một phần của trò chơi. Một phần của niềm vui. Trải nghiệm càng nhiều điều khác nhau càng tốt.

D: Nhưng ở nơi bạn đang ở bây giờ, bạn không có nghiệp, đúng không?

J: Trên tàu, tôi không có. Nhưng tôi có thể. Có những cách khác nhau để trải nghiệm nó. Bạn có thể nhận lấy các hình thể và trải nghiệm nó.

D: Vậy nghiệp quả được tạo ra bởi vì bạn đang tương tác với người khác? (Vâng) Tôi đang cố gắng để hiểu nó hoạt động như thế nào.

J: Các nhóm khác đã đến khu vực này, và tương tác với nhau. Họ chọn lấy một hình thể, sáng tạo hình thể kia, và chơi các trò chơi. Đó đều là ảo giác khi đó là trò chơi, nhưng điều quan trọng là phải chơi nó. Bởi vì chúng ta có được trải nghiệm tình yêu và cảm xúc. Thị giác, hương vị, tất cả những cảm giác không được tìm thấy ở những nơi khác. Nó rất độc đáo.

D: Ý bạn là ở những nơi khác, và trên hành tinh của bạn, đặc biệt không có cảm xúc?

J: Một số có chúng, vâng. Một số làm, một số thì không. Một số chỉ là năng lượng thô. Các hình dạng, các biểu tượng. Trái Đất là độc nhất bởi vì nó có nhiều sự đa dạng hơn. Bởi vì đó là một nơi tập hợp. Không phải do bất kỳ một nhóm nào hình thành nên và tạo ra. Nó đã được nhiều nhóm thành hình và tạo ra, làm cho nó trở nên độc đáo. Đó là tất cả được thêm vào tất cả. (cười thầm) Nó giống như một bức tranh nhóm.

D: Họ đều có chuyện gì đó để làm với nó? (Vâng, vâng.) Nhưng để có cuộc hành trình ở đây, bạn phải làm hành trình trong một con tàu. Trong một lớp bọc các loại.

J: Vâng, đó là để giữ cho nhóm ở với nhau.

D: Bạn không thể du hành như năng lượng?

J: Vâng, chúng tôi có thể tách khỏi nhóm nếu chúng tôi chọn, và đi hành trình của riêng mình. Nhưng chúng tôi có thể kết nối lại với nhóm, bởi vì chúng tôi luôn liên hệ. Chúng tôi có thể du hành như quả bóng của ánh sáng, và đi đến những nơi khác nhau. Đôi khi một mình, thông thường là với những linh hồn bạn bè thân thiết.

D: Nhưng nếu không có lớp bọc xung quanh mà bạn đã tạo ra, các bạn không thể giữ nó lại với nhau được?

J: Vâng, đó là khái niệm về nhóm.

D: Năng lượng sẽ ít nhiều phân tán nếu bạn không giữ nó lại với nhau?

J: Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đã chọn để đến với nhau như một nhóm, và du hành cùng nhau.

Khi nói chuyện với các sinh mệnh năng lượng khác, họ cũng nói với tôi giống vậy. Tôi nghĩ nếu đã là năng lượng thuần, thì họ có thể tự du hành một mình. Tại sao họ cần một con tàu để đi? Họ nói với tôi rằng nó giữ năng lượng của họ được chứa đựng. Nếu không, nó sẽ phân tán và lẫn với năng lượng khác xung quanh. Tôi cũng nghe những người khác nói Trái Đất được coi là nơi nghỉ mát, nơi mà sinh mệnh đến để trải nghiệm cảm xúc và kinh nghiệm khác nhau. Họ muốn có một cuộc phiêu lưu và sau đó trở về “nhà”. Họ phải cẩn thận không để bị cuốn vào trải nghiệm đến mức gây ra nghiệp và bị quy kết phải ở lại đây. Nhiều người trong số những du khách này phải tiếp tục là những người quan sát khách quan, điều đó rất khó khăn.

D: Và bạn tạo ra niềm vui của mình dọc theo đường đi bằng cách làm con tàu theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

J: Vâng. Giống như xem một cái TV khổng lồ hoặc màn hình trung tâm, chỉ có chúng tôi mới tạo ra nó. Và đó là trò chơi, để làm những thứ khác nhau. Đôi khi sáng tạo ra, đôi khi thưởng thức những sáng tạo của người khác. Nhưng Trái Đất là rất đặc biệt. Nó giống như một kết nối rất mạnh mẽ với Nguồn.

D: Tại sao bạn nghĩ nó có một kết nối mạnh mẽ?

J: Nó gần giống như trái tim của Thượng Đế, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để nói. Của cái chúng ta, như các chủng tộc hình người nhìn Thượng Đế, hoặc Tạo Hóa. Nhưng đó chỉ là trên vật lý. Tôi đoán có lẽ trong tâm trí của chúng ta, đó là cái chúng ta đã tạo ra, là Nguồn, đến Nguồn.

D: Làm thế nào bạn nhận thức Nguồn?

J: Chúng ta là Nguồn. Chúng ta là một phần của Nguồn. Đó chỉ là năng lượng. Đó là suy nghĩ. Nó có thể lấy một hình dáng, nhưng nó có thể kết nối với chúng ta.

D: Bạn có hiểu biết nhiều hơn về điều này không, bởi vì bạn không có một cơ thể vật lý?

J: Vâng. Chúng tôi nhận thức. Chúng tôi biết. Sự hiện diện ở đó. Chúng tôi có thể chỉnh vào.

D: Nhưng Trái Đất gần với Nguồn hơn, vì sự đa dạng?

J: Đó là bởi sự tụ hợp. Những linh hồn. Tất cả các linh hồn. Đây là nguồn của nó. Điểm kết nối. Nó giống như một gia đình thiên hà đến với nhau. Có một bức vẽ lớn ở đây.

Anh tiếp tục thực hiện chuyển động tay duyên dáng trong suốt phiên.

D: (cười thầm) Dường như bạn thật sự thích thú với trải nghiệm sáng tạo này, phải không?

J: Trài nghiệm, vâng.

D: Bạn có xa hành tinh nhà trong một thời gian dài không?

J: Tôi không thể cảm nhận được một hành tinh nhà. Tôi chỉ cảm nhận được nhiều nơi tôi đã đến.

D: Không phải là nơi bạn muốn trở về? Bạn thích đi từ nơi này sang nơi khác.

J: Vâng. Tôi không cảm nhận được một nơi, một khởi đầu. (dừng) Tôi đang cố gắng xem có một nơi chốn không.

D: Nơi bạn xuất xứ.

J: Vâng. Tại một thời gian, có hình thể. Ban đầu không có hình thể. Nó chỉ là năng lượng.

Đây là cách nó được mô tả trong Kinh thánh: Ban đầu Thượng Đế dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thượng Đế phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Sáng thế ký 1: 1-3

D: Nhưng, như bạn đã nói, bạn có một linh hồn cá nhân.

J: Vâng. Đó là một sự hiểu biết. Đó là một sự kết nối. Đó là sự tách biệt, và vẫn là một phần thuộc về. Đó là một điểm kết nối. Nhưng nó là sự tách biệt, nhưng nó là ý thức, nhận thức. Nó đang kết nối với một Nguồn. Và nó cũng tách biệt khỏi.

D: Và đó là cái gì đó muốn trải nghiệm.

J: Vâng, vâng. Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng nó chính là ở khắp mọi nơi. Đó là một phần của chúng tôi.

Anh vẫn đang sử dụng chuyển động tay. Tôi cho rằng chúng tôi có thể ở lại với cảnh đó lâu hơn, nhưng tôi đã hết vấn đề để hỏi một sinh mệnh năng lượng đang bận rộn thưởng thức sáng tạo. Vì vậy, tôi quyết định làm những gì tôi thường làm. Tôi đưa anh ta tiến tới trong cuộc đời đó đến một ngày quan trọng, khi có một chuyện xảy ra. Tôi không có ý tưởng về cái sẽ là một ngày quan trọng đối với một sinh mệnh năng lượng phi vật lý.

D: Bạn thấy gì? Điều gì đang xảy ra?

J: Jesus sinh ra.

D: Ồ? Nói tôi nghe đi. Có phải bạn đang xem điều đó không?

J: Từ phía trên.

D: Bạn thấy gì?

J: (dừng) Đó là một cảm giác. Một cảm giác. Tôi có thể nhìn thấy nó, nhưng đó là một cảm giác. Là một cảm giác rất đẹp. Đó là một sự kiện rất đặc biệt. Tôi không rõ về lý do, nhưng đó là một sự kiện đặc biệt. Rất đặc biệt. Tôi đang nhìn từ phía trên.

D: Những người khác ở với bạn?

J: Vâng, nhóm ở đây. Đó là một thời gian rất đẹp. Tôi đang quan sát. Tôi đang cố để hiểu. Tôi không rõ tại sao nó lại quan trọng và đặc biệt. Được rồi. Đó là năng lượng tình yêu đang được tạo ra trong một cách rất đặc biệt. Bạn có thể trải nghiệm nó. Nó rất đặc biệt. Đó là liên chiều kích. Nó cần thiết trên nhiều chiều kích. Tất cả chúng tôi đều ở đây. Có một cuộc tụ họp. Chúng tôi có thể trải nghiệm nó thông qua linh hồn của những sinh mệnh trên hành tinh, hoặc chúng tôi có thể quan sát từ phía trên. Nó rất đặc biệt.

D: Bạn nói nó giống như tình yêu được làm cho hiển hiện?

J: Vâng. Trong cái cách nam/nữ của Trái Đất đang là tách biệt, là nhị nguyên. Đó là Thượng Đế đi vào nam/nữ. Nó đến từ một nguồn cao hơn. Nó đến từ Nguồn. Nó rất đặc biệt. Từ quan điểm này, chúng tôi có thể nhìn nó từ một điểm thuận lợi lớn hơn. Điều đó rất chí mạng.

D: Tại sao lại chí mạng?

J: Tôi không biết. Đối với hành tinh, tôi đoán, nhưng không phải đối với chúng tôi. Chúng tôi tách biệt. Nhưng đó là với hành tinh. Tại sao nó lại đặc biệt? Chính là tình yêu. Nó mang tình yêu đến cho hành tinh theo một cách chưa bao giờ được trải nghiệm. Ở dạng người. Nhưng nó vượt trên nhiều chiều kích. Nó ảnh hưởng đến nhiều chiều kích trên hành tinh. Nhưng nó giống như một cổng.

D: Một cổng? Ý bạn là gì?

J: Tôi đang cố hiểu. Tôi không biết tại sao. Đó là điểm kết nối cho các linh hồn. Sinh mệnh. Thiên thần. Nó thu hút tất cả chúng sinh, tất cả sự sáng tạo ở đó. Đó là nơi để trải nghiệm tình yêu đang được tạo ra theo cách đặc biệt.

D: Đấy là lý do tại sao nó thu hút mọi người xem nó. Họ muốn trải nghiệm cảm giác đó?

J: Vâng. Có những sinh mệnh thiên thần. Có những ET. Các chủng tộc khác nhau. Tất cả đều đang trải nghiệm nó. Đó là... (xúc cảm) không có từ cho nó. Chỉ là đặc biệt!

D: Họ chỉ muốn ở đó để trải nghiệm cảm giác và cảm xúc.

J: Vâng, cảm xúc.

D: Vâng, đó là điều đặc biệt và khác biệt. Vâng, tôi sẽ yêu cầu bạn rời xa ngày đặc biệt đó, dù nó là thứ rất quan trọng. Một sự kiện đặc biệt. Tôi muốn bạn di chuyển ——
tôi không biết sẽ đi xa thế nào —— nhưng tôi muốn bạn chuyển đến lúc bạn ngưng làm sinh mệnh năng lượng.

Tôi thường để thân chủ đi vào ngày cuối cùng của cuộc đời, khi họ chết. Nhưng tôi không nghĩ việc đó ở ca này là khả thi, vì vậy tôi cố gắng suy nghĩ làm thế nào diễn tả điều đó. Năng lượng thì không có giới hạn tồn tại như cơ thể.

D: Bạn có bao giờ đạt đến một điểm khi bạn cảm thấy cần phải ngừng làm sinh mệnh năng lượng và trở thành một loại sinh mệnh khác không? (Điều này rất phức tạp.)

J: Tôi đã nhận lấy rất nhiều kiếp sống, nhiều cuộc sống.

D: Tôi nghĩ một sinh mệnh năng lượng sẽ không chết. Nó sẽ tiến hóa. Đó có phải là một cách để an bày nó không?

J: Thiên về trải nghiệm những khái niệm khác nhau.

D: Sau đó, chúng ta hãy di chuyển đến khi bạn, như một sinh mệnh năng lượng, quyết định đi vào vật lý và vẫn ở đó. Chúng ta có thể đi đến điểm đó và xem điều gì xảy ra không? Đó trông thế nào? Điều gì xảy ra vào thời điểm đó?

J: Vậy nên, tôi chọn và lựa cái nào tôi muốn chọn.

D: Bạn quyết định rằng mình muốn đi vào một thể vật lý thay vì một hình thể năng lượng? (Vâng) Đã xảy ra chuyện gì làm bạn quyết định rời khỏi hình thể năng lượng?

J: Đó là một trải nghiệm mới. Đó là điều chúng tôi đã chọn để trải nghiệm. Ai đó khác đã tạo ra các hình thể này, vì vậy chúng tôi đã chọn trải nghiệm chúng. Chúng tôi đã không tạo ra chúng, nhưng chúng rất hấp dẫn.

D: Bạn nghĩ rằng sẽ thú vị khi trở thành vật lý?

J: Chúng tôi có thể nếu chúng tôi chọn, vâng. Nhưng có những người khác giám sát các linh hồn. Đó là với sự cho phép.

Đấy là những gì tôi đang tìm kiếm. Từ những năm nghiên cứu về luân hồi thông qua hàng ngàn người, tôi biết chắc chắn có các quy tắc và quy định. Có một cái gì đó giống như một ban trưởng lão, master và người hướng dẫn trên cõi tinh thần mà theo dõi và quản lý sự nhập thể vào cơ thể con người. Chuẩn bị cho mọi cơ hội. Tôi thực sự vui mừng vì có ai đó trông coi những gì đang xảy ra. Nó phải là một nhiệm vụ khổng lồ.

D: Vậy, bạn không làm điều đó một cách ngẫu nhiên. Bạn phải có sự cho phép để thực hiện chuyển đổi này, thay đổi này?

J: Vâng, vâng. Để có thể ra lại được. (Cười) Bạn có thể muốn ở lại. Vì vậy, có một cách giải phóng linh hồn ra lại, như vậy chúng tôi sẽ không bị mắc kẹt ở đây quá lâu. Một quá trình nhập cảnh/xuất cảnh.

D: Bạn có nghĩ sẽ dễ bị mắc kẹt không?

J: Có thể. Chúng tôi phải có thể ra lại được. Có quá nhiều trải nghiệm. Không chỉ ở đó. Những việc khác để làm. Những thứ khác để trải nghiệm. Những cái khác để sáng tạo. Chúng tôi không muốn bị mắc kẹt trong một thể vật lý.

D: Nhưng có những sinh mệnh khác đã cho phép bạn.

J: Vâng, có một số người phụ trách. Vâng, những người giám sát.

D: Rõ ràng có những người quản lý mọi thứ, nói như vậy.

J: Vâng, vâng. Tôi đang cố gắng xem họ trông như thế nào. Họ có tàu riêng. Vâng, họ được kết nối. Đó là một phần của Nguồn. Nó chỉ phụ trách hành tinh này.

D: Họ phải đồng ý khi một số năng lượng và linh hồn đến?

J: Vâng, nếu không sẽ là hỗn loạn. Có một trật tự kiểm soát, và mục đích. Phải có mục đích.

D: Vậy, lần đầu tiên, khi bạn bước vào cơ thể vật lý là như thế nào?

J: Đó là cảm giác mới, cảm xúc mới. Một trải nghiệm mới. Nhiều hình thức khác nhau, tôi thấy. Nhiều cơ quan khác nhau?

D: Trẻ sơ sinh hay gì? Hình thức mới, cơ thể mới?

J: Đầu tiên, chúng tôi trải nghiệm chính là đi vào thực vật, động vật khác nhau.

Đây đi kèm với những gì tôi đã báo cáo trong sách Between Death and Life. Khi một linh hồn lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống trên Trái Đất, họ thường không vào cơ thể người ngay lập tức. (Mặc dù tôi cho rằng điều đó có thể xảy ra.) Họ phải bắt đầu ở tầng thứ cơ bản để hiểu là vạn vật thì như thế nào. Một khi bạn đã có trải nghiệm khí, đá, thực vật và động vật, bạn hiểu được sự liên kết của tất cả sự sống. Thực tế là mọi thứ đều sống, và mọi thứ đều là một. Sau đó, khi linh hồn đã sẵn sàng để trải nghiệm một cơ thể con người, nó mang sự hiểu biết này ở tầng thứ linh hồn. Vấn đề của chúng ta bây giờ trong thế giới của mình, là đưa những ký ức này trở về tầng thứ ý thức. Nên chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu tôn vinh Trái Đất của mình như một sinh mệnh sống.

J: Đó là một phần của quá trình sinh ra. Nó sẽ đi vào một hình thể. Một hình thể được chọn. Nó được tạo ra.

D: Và những người giám sát quyết định bạn đi vào cái nào?

J: Vâng, chúng tôi quyết định cùng nhau. Nó được quyết định trước những gì một người muốn trải nghiệm. Loại hình thể sống nào. Khó khăn là bạn bị mắc kẹt trong một hình thể. Và thật khó cho linh hồn khi cảm thấy bị mắc kẹt trong một hình thể. Nó rất hạn chế. Một số chọn không làm điều đó, vì họ không muốn từ bỏ tự do của mình. Điều đó thật đáng sợ đối với một số người. Đó là điều chưa biết. Đó là một rung động thấp hơn. Nó có những điều chúng ta chưa từng trải nghiệm. Năng lượng tối. Bạn biết đấy, có một mặt tối. Nó được trình bày để cho phép chúng ta trải nghiệm những điều mới mẻ và khác biệt. Nó độc đáo. Và nó cho phép chúng ta tiếp xúc với các mặt tối, năng lượng tối, rung động thấp hơn. Vâng, đó là một hình vẽ cho một số người trải nghiệm điều đó.

D: Bạn đã tiến vào hình thể của một đứa trẻ, một sinh mệnh mới đang được phát triển?

J: Tôi không thể nhìn thấy hình thể trông như thế nào.

Anh ta dường như không thoải mái, như thể cảm thấy một điều gì đó không quen thuộc và hơi phiền não. Tôi phải nhắc rằng anh ta đã tình nguyện có trải nghiệm này. Những người giám sát sẽ không cho phép điều đó xảy ra nếu họ nghĩ đó không phải điều đúng đắn để làm.

J: Nó tốt. Đó là điều tôi mong đợi.

D: Có phải bạn nghĩ nó sẽ là như thế không?

J: Vâng, bởi vì chúng tôi vẫn kiểm soát được đến mức độ nào đó. Và ý thức đến một mức độ nào đó. Và trong hình thể đó, chúng tôi vẫn có một ý chí riêng của mình. Vì vậy, đó không phải là xấu. Đó là một loại hứng thú. Đó là một thứ để trông đợi. Đó là một thách thức. Đó là một kiểu sáng tạo khác với những gì chúng tôi quen thuộc. Và có một hình thể.

D: Bạn có nhiều kiểm soát không, khi bạn đã ở trong cơ thể?

J: Chúng tôi vẫn thần giao cách cảm. Chúng tôi vẫn có thể kết nối với cõi bên kia. Chúng tôi vẫn nhận thức. Và chúng tôi ở đây để trải nghiệm. Như những người khác đã chọn đến ở cùng thời điểm này.

D: Bạn có thể ảnh hưởng đến ý thức của cơ thể mà bạn hiện đang ở bên trong không?

J: Vâng. Không có nhiều nhận thức và khả năng để sáng tạo. Có luật. Có một số điều được thiết lập tại chỗ mà chúng ta phải tuân theo.

D: Các quy định nhất định?

J: Vâng, đó là quá trình sinh ra và lớn lên. Và người ta phải đồng ý với điều đó trước khi tiến vào cơ thể. Quá trình phải được đồng ý. Nhưng đó là năng lượng nhóm mà nắm giữ hình thể với nhau. Nó không phải là một trải nghiệm linh hồn, mà là một trải nghiệm nhóm.

Đây là đi cùng với linh hồn là một nhóm thay vì một thực thể đơn lẻ, và trải qua nhiều điều hoặc kiếp sống cùng lúc. (Xem các chương sau).

D: Quy định nào bạn phải đồng ý khi tiến vào cơ thể vật lý đó?

J: Đi với sự phát triển hiện tại của chủng loài. Tiếp nhận cái sẽ là một hình thể động vật. Và đó là một ý thức mà động vật không có. Một nhận thức. Và dù thế nào đi nữa. Chúng tôi đã nhận thức được nhau.

D: Ở tầng thứ khác?

J: Vâng. Những nhân loại khác, chúng tôi đã nhận thức những linh hồn này trước khi họ nhận lấy thể vật lý. Giờ đây, việc liên lạc với họ rất khó khăn. Nó thật lạ. Ở trong
hình thể bị hạn chế. Tuy nhiên, giống như chơi một trò chơi mới. Nó đã được thao tác cơ thể. Hình thể.

D: Bạn có thể thoát khỏi nó một cách dễ dàng rồi quay lại sau đó không? (Có thể) Có quy tắc và quy định nào về việc đó không?

J: Vâng, có những khoảng thời gian cụ thể. Vĩnh cửu. Lúc đầu, không có ý tưởng về những gì bạn sẽ làm. Bạn sẽ trải nghiệm điều này ngay bây giờ. Không có bài học.

D: Không có nghiệp. Không có bài học. Chỉ bắt đầu tươi mới.

J: Chính xác. Nó giống như một bảng vẽ mới để vẽ của riêng bạn... bất cứ điều gì bạn muốn trải nghiệm.

D: Nhưng cuối cùng bạn đã tích lũy nghiệp? Đó có phải một trong những điều xảy ra khi bạn đi vào thân thể vật lý không?

J: Tôi đã cố gắng để hiểu và tôi... ồ, tôi không hiểu nó. Tôi đang cố gắng để tìm ra những gì là nghiệp, hoặc tại sao.... tôi không nhìn thấy nó, tôi không cảm thấy nó.

D: Có lẽ đó là một cái gì đó đến theo thời gian.

J: Tôi không thể hiểu nó.

D: Nhưng dù sao thì bạn cũng đã đồng ý ở trong thể vật lý một khoảng thời gian nhất định. (Vâng) Và tuân theo các quy tắc và quy định nhất định. Vì vậy, đó là một loại trải nghiệm khác, phải không?

J: Vâng, đó là giới hạn. Đó là cảm xúc, đó đều là cảm xúc. Đó đều là những cảm giác. Nhưng tình yêu là ở đó. Nó vẫn ở đó. Vì vậy, năng lượng tình yêu là sự bảo đảm. Đó là kết nối với Nguồn.

Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy mọi thứ có thể từ quan điểm hạn chế của một tinh thần năng lượng đồng sáng tạo bước vào cơ thể nhân loại vật lý để trải nghiệm cho lần đầu tiên. Vấn đề lớn nhất dường như là không tạo ra nghiệp lực mà có thể cột tinh thần với cõi giới Trái Đất, mà giữ nó không trở lại với sự tồn tại sáng tạo tự do không giới hạn của nó. Có lẽ đó là vấn đề lớn nhất đối với tất cả chúng ta. Chúng ta đến đây để trải nghiệm những điều mình cho là mới mẻ và thú vị. Sau đó, đời sống áp đảo và chúng ta bị mắc kẹt trong cơ thể, luật nhân quả và cân bằng được thực hiện giữ chúng ta không trở về được. Bước đầu tiên giải phóng linh hồn để nó có thể trở về với Nguồn, là hiểu biết về lý do tại sao linh hồn đến đây ngay từ đầu, và để cởi bỏ những trói buộc. Phần lớn điều này có thể được thực hiện thông qua việc hoàn trả nghiệp cũ, và cố gắng không tạo thêm nữa. Với sự hiểu biết, phóng thích.

Tôi bảo năng lượng tinh thần kia trở lại nơi nó thuộc về và gọi ý thức của Jerry thay thế nó. Sau đó, tôi yêu cầu nói chuyện với tiềm thức của Jerry, vì tôi biết mọi câu trả lời đều ở đó, và đấy là nơi tôi có thể áp dụng liệu pháp và tìm giải pháp cho các vấn đề của cá nhân. Khi tiếp cận được với tiềm thức, tôi đã hỏi nó tại sao lại chọn cuộc đời lạ lùng này cho Jerry nhìn thấy, trong khi có nhiều cái khác có thể chọn.

J: Để hiểu được tất cả. Để thấy bức tranh lớn.

D: Đó là một khái niệm khác để anh ấy khám phá, phải không?

J: Vâng. Đó là một cái gì đó bên trong anh ta mà anh ta hiểu ở một tầng thứ khác, nhưng anh ta không biết một cách có ý thức. Và bây giờ anh ta biết.

D: Lúc đầu, anh ấy nghĩ mình sẽ không được nhìn thấy nó. Nó dường như đã bị chặn.

J: Vâng, chỉ một phần đã được nhìn thấy. Sau đó, nó đã được quyết định tiết lộ thông tin.

D: Liên kết gì với cuộc sống hiện tại của anh ta?

J: Đảm bảo và hiểu. Một mục đích. Một kết nối. Để hiểu hành tinh này, và tại sao nó lại đặc biệt. Để hiểu làm thế nào nó có thể được thao tác. Về nhóm, tâm trí nhóm. Nó liên quan đến tâm trí nhóm. Jerry đã vận dụng năng lượng mà không hiểu tại sao mình lại làm nó, và nó có thể được dùng làm gì.

D: Đây có phải là cố giải thích cho anh ấy cách anh ấy có thể làm điều đó? Hoặc nó đến từ đâu?

J: Vâng. Nó được làm với trái tim. Trái tim là quan trọng.

D: Tiềm thức cố cho anh ta thấy cái gì?

J: Đó đều là năng lượng, nhưng nó có các hình thể khác nhau cho các mục đích khác nhau để trải nghiệm những điều khác nhau. Không có đúng hoặc sai. Chỉ trải nghiệm. Chỉ sáng tạo. Không phán xét. Chỉ cần tận hưởng. Đó là niềm vui của sự sáng tạo. Trong việc vận dụng sáng tạo, vận dụng năng lượng, hòa hợp với nhóm và toàn thể. Toàn thể là sự sáng tạo.

D: Tiềm thức đã cho Jerry biết anh ta có thể sử dụng nó trong cuộc sống của mình bây giờ?

J: Vâng, anh ấy biết.

D: Anh ấy muốn biết nên làm gì với cuộc sống bây giờ. Bạn có thể nói với anh ấy không?

Đây là câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người muốn hỏi khi họ có phiên. Mục đích của họ là gì? Tại sao họ ở đây, và họ phải làm gì?

J: (anh ấy cười khúc khích) Anh ấy được cho một khung vẽ trắng, một cây cọ và khay màu. Có tất cả các màu sắc. (Cười)

D: Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì đi từ đây ra? (Anh ấy cười) Anh ta sẽ có một cuộc phiêu lưu.

J: Tất cả các màu sắc.

D: Và đây là một điều quan trọng để anh ấy biết hôm nay. Những tiền kiếp không quan trọng bằng việc học về kết nối năng lượng này.

J: Vâng. Điều thú vị là, đó là một bức tranh nhóm. Và có những người khác với cây cọ của họ. (Cười)

D: Ồ, Jerry sẽ có những cuộc phiêu lưu kì lạ khi khám phá nó. Đây rất quan trọng để anh ta thấy, và bây giờ cố gắng hiểu.

Sau đó tôi đưa Jerry trở lại với ý thức đầy đủ. Khi anh thức dậy, chúng tôi thảo luận về phiên làm việc bất thường. Anh ta đồng ý rằng sẽ có rất nhiều điều để suy nghĩ. Nó sẽ là thú vị cho anh ta để xem làm thế nào có thể áp dụng khái niệm thao tác năng lượng này với lĩnh vực kinh doanh của mình. Dường như mọi thứ bây giờ có thể trở nên khả thi khi anh hiểu cách sử dụng nó.

Nhiều phiên làm việc của tôi giờ đây tập trung vào những người tìm ra liên hệ linh hồn đích thực của họ thay vì khám phá những tiền kiếp. Sự hiểu biết về tiền kiếp vẫn còn quan trọng đối với những vấn đề trong cuộc sống hiện tại. Nhưng rõ ràng tiềm thức cùng người hướng dẫn và master của chúng ta ở cõi bên kia quyết định đã đến lúc chúng ta phải biết thêm về nguồn gốc của mình. Những nguồn gốc này không chỉ dừng lại ở Trái Đất, mà còn từ một nơi tuyệt vời hơn — nơi chúng ta là một với nguồn và thích thú giúp nó sáng tạo. Trong phiên làm việc được báo cáo trong một cuốn sách của tôi, tôi được nghe kể rằng bài học quan trọng nhất để học khi sống trong thân thể là việc chúng ta có thể vận dụng năng lượng. Một khi chúng ta nhận thức được điều đó, chúng ta có thể tạo ra bất cứ thứ gì mong muốn trong cuộc sống của mình. Tôi cho rằng một cách để nhắc nhở chúng ta về khả năng này là để chúng ta nhớ về một thời gian trước Trái Đất, khi chúng ta có khả năng vận dụng năng lượng và sáng tạo.

* * *

Linh hồn phân mảnh để trải nghiệm cơ thể vật lý. Khi nó nhận thức được toàn bộ nó, nó sẽ tập trung như một sinh mệnh năng lượng có thể tạo ra bất cứ điều gì nó muốn. Khi nó phát triển vượt lên đó, nó có thể ở nhiều nơi cùng một lúc. Dù mỗi người chúng ta đều có khả năng này, nhưng chúng ta không nhận thức về nó, và không thể khi chúng ta đang ở trong thể vật lý, bởi những hạn chế của thân thể. Trong trạng thái tiến bộ kia, nó hoàn toàn nhận thức được mọi thứ. Dù vậy, một điều xuất hiện từ công việc của tôi, rằng linh hồn đôi khi cần phải phân mảnh và rời khỏi trạng thái mong muốn cao để tập trung vào một trải nghiệm đơn. Một chu kỳ liên tục hay tìm kiếm thêm kiến thức? Như chúng ta đã thấy, nếu linh hồn có cả một phần ký ức về cái tôi lớn hơn của nó, điều này dẫn đến sự chán nản, cô đơn và cảm giác tách biệt trên tầng thứ ý thức. Tiềm thức biết tại sao điều này lại xảy ra, nhưng ý thức thì không vì nó phải duy trì sự tập trung và chú ý vào cuộc sống mà nó đang sống. Bằng không sẽ quá hỗn loạn.

Chương 26
SINH MỆNH NHÀ SÁNG TẠO VỀ NHÀ

Phiên này được thực hiện vào tháng Mười năm 2002, tại Minneapolis, nơi tôi đã làm một loạt các bài giảng và hội thảo. George là một doanh nhân rất thành công đã đến nhà riêng mà tôi đang ở. Đáng ngạc nhiên, phiên của anh tiết lộ một khía cạnh khác của sinh mệnh nhà sáng tạo, như Jerry.

Khi ra khỏi đám mây, anh ta thấy toàn là cát. Anh biết có mấy người ở bên kia ngọn đồi, họ đang chờ anh đưa ra một số câu trả lời. Như thể anh là một cố vấn. Anh cảm thấy rất không chắc chắn, như thể anh không chắc mình có câu trả lời hay không.

Anh ta mô tả mình là một người đàn ông tóc đen da nâu đồng, mặc đồ vải mỏng. Anh cũng được trang hoàng với nhiều vàng: một vòng cổ ankh (biểu tượng chìa khóa cuộc sống vĩnh cửu), vòng tay và một chiếc nhẫn lớn. Chắc chắn là dấu hiệu của một số loại quyền lực. Tuy nhiên, khi tôi cố hỏi thì anh trở nên rất ngờ vực và không muốn trả lời tôi. Thông thường, tôi có thể nhanh chóng đạt được sự tin tưởng của thực thể, nhưng anh ấy rất cảnh giác và kích động. Anh ấy nói mọi người đều muốn cái gì đó của anh ấy, vậy tại sao tôi lại phải là ngoại lệ.

Anh nói đó là một thời gian rất cố gắng trong thế giới của mình. Một lý do khiến anh cảm thấy buồn là vì người em gái đã bị mang đi, và anh rất nhớ cô ấy. Anh nói mình cảm thấy cô đơn và mất mát, vì cô ấy luôn ở bên anh và bây giờ cô ấy không còn nữa. Anh ta không biết tại sao người ta lại tách họ ra, tại sao người ta lấy cô ấy đi. Tất cả những điều này đều khiến tôi rối loạn, tôi cố gắng giải quyết nó. Tôi hỏi ai đã tách họ ra. Anh nói đó là những người từ thế giới khác. Không phải những người ở phía bên kia ngọn đồi, bởi vì đó chỉ là người dân. Họ đến từ một nơi khác, anh không biết tại sao chuyện lại xảy ra hay cô ấy đã đi đâu.

G: Khi chúng tôi trở lại với nhau, mọi thứ sẽ tuyệt vời. Khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi có sức mạnh và khả năng to lớn. Và hình thành một Shangri-La đẹp hay một bầu không khí tuyệt vời. Khi chúng tôi ở bên nhau, đó là một thế giới hoàn hảo. Họ chia tách chúng tôi. Họ đưa cô ấy đi để nó không phải là hoàn hảo. Để mọi thứ trở nên khó khăn và không dễ dàng như vậy. Và cũng không nên dung thứ. Cô ấy và tôi đã có thể neo một cái tuyệt vời... Chúng tôi có thể mang mọi vẻ đẹp, thanh tịnh, tĩnh... tất cả những thứ đó lại với nhau. Nhưng chúng tôi là một. Và họ nhận ra rằng, nếu họ tách chúng tôi ra, mọi thứ sẽ khác. Và họ nói đúng.

D: Tại sao họ lại muốn sự khác biệt?

G: Để thử nghiệm.

D: Làm thế nào họ đưa cô ấy đi.

G: Chỉ nhổ cô ấy ra. Giống như các vị thần chỉ nhổ cô ấy ra, đưa cô ấy đi.

D: Ý bạn là, giống như một phút trước cô ấy ở đó và một phút sau cô ấy không còn?

G: Vâng. Chúng tôi cũng sống ở những nơi khác. Rất nhiều nơi. Rất nhiều thế giới khác nhau. Bất cứ khi nào chúng tôi ở bên nhau, chúng là hoàn hảo.

D: Tại sao bạn lại đi từ nơi này đến nơi khác?

G: Để giúp đỡ. Để mang khía cạnh của — từ “Niết Bàn” — mang Niết Bàn. Chúng tôi sẽ làm điều đó, sau đó chúng tôi sẽ di chuyển tiếp.

D: Điều gì xảy ra sau khi bạn rời đi? Nó vẫn sẽ đẹp chứ?

G: Một số. Một số thì không. Một số đi theo những hướng khác. Đây là một cái quan trọng. Nơi tôi đang ở bây giờ.

D: Tại sao lại quan trọng?

G: (thở to) Tốt. Xấu. Tối. Sáng. Không được sử dụng cho tất cả điều đó.

D: Nó có những bất đồng khác biệt, ý bạn là vậy? Đối lập? (Vâng) Những nơi mà bạn mang các thứ đẹp đẽ đến, không có nhiều sự đa dạng như vậy?

G: Phần nào. (Anh ấy trở nên xúc cảm và sắp khóc)

D: Tôi biết bạn đang xúc cảm, nhưng nếu nói về chuyện này, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy em gái bạn. Có vẻ cô ấy gần như là một phần của bạn, đúng không?

G: Luôn luôn.

D: Bạn đã đi từ thế giới này đến thế giới khác như thế nào?

G: Chỉ đi. Giống như một chiếc thuyền lớn mà có thể vận chuyển theo ý muốn.

D: Một thứ vật lý?

G: Vâng, nếu chúng tôi muốn.

D: Có ai cho bạn biết nơi để đến không?

G: Cha chúng tôi. Cha sẽ cho chúng tôi biết nơi để đi.

D: Làm thế nào bạn cảm nhận được cha?

G: Khôn ngoan. Sự khôn ngoan.

D: Ông ấy có phải một con người vật lý không? (Phải) Làm thế nào ông ấy giao tiếp với bạn?

G: Đã lâu lắm rồi. Ông ta đưa ra bài học.

Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được về người cha. Anh rất buồn, và mục tiêu chính của anh là tìm em gái. Anh ấy đã khóc khi nói về cô ấy, “Tôi phải tìm em gái tôi, đó là điều tôi muốn làm. Tôi phải tìm cô ấy. Cô ấy là một phần của tôi.”

Mọi chuyện dường như chẳng đi đến đâu, tôi trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Vì vậy, tôi quyết định chuyển George về phía trước xem liệu anh ta có thể tìm thấy cô ấy hay không.

G: Cô ấy ở với cha. Những người từ thế giới khác đã đưa cô ấy quay lại. Có thể họ muốn tôi tự lớn lên.

D: Có lẽ họ muốn bạn không phụ thuộc quá nhiều vào cô ấy?

G: Vâng, nhưng tôi không có sức mạnh giống vậy, (xúc cảm) như khi chúng tôi ở bên nhau.

D: Và họ muốn tách bạn ra để xem bạn có thể tự làm được không?

G: Có thể là đúng, nhưng (xúc cảm) tôi nghĩ họ cũng không thích sức mạnh mà chúng tôi đã hợp sức.

D: Nhưng bạn đã làm ra những thứ đẹp hoàn hảo.

G: Vâng, chúng tôi đã làm. Họ không thích nó. Mọi việc quá dễ. Không có thử nghiệm. Mọi thứ đều tốt. Không có bài học không có thử nghiệm. (cảm xúc) Chúng tôi đã biết tất cả.

D: Họ muốn nó khó khăn hơn? (Vâng vâng.)

Mãi tới khi đưa các phiên được chọn vào các chương, tôi mới nhận ra phiên này tương tự với Jerry như thế nào. Cả hai dường như đều là sinh mệnh nhà sáng tạo. Jerry nói sẽ rất vui khi làm việc cùng người khác, thường là một nhóm. George thích làm việc với em gái mình. Khi họ bị tách ra, việc sáng tạo không hiệu quả như trước. Nhưng như anh đã nói, nó đã trở nên quá dễ dàng. Không có thách thức, không có bài học, không có thử nghiệm. Tôi đưa anh ấy đến một ngày quan trọng.

G: Hmm. Tôi đang già đi. Dường như khôn ngoan hơn. Và có rất nhiều biến động.

D: Bạn có ở lại nơi đẹp đẽ kia không?

G: Rời nó. Ở đây, tôi là một người thầy. Tôi có tóc dài. Vẫn còn áo chùng hay quần áo ngớ ngẩn. Râu.

Rõ ràng khi tôi chuyển George tiến tới, anh đã đi sang một cuộc đời khác.

G: Tôi không thể bị thương. Điều đó không thể xảy ra.

D: Bạn được bảo vệ, ý bạn là vậy? Nhưng bạn đã không tạo ra bất kỳ nơi nào đẹp hơn?

G: Tôi chỉ ở đây để chia sẻ thông tin với những người này. Đó là công việc tiếp theo của tôi.

D: Bạn nói có biến động. Ý bạn là gì?

G: Vẫn là vậy. Người ta đang thực sự cố gắng để đặt công cụ của họ với nhau. Và tôi ở đây, nếu họ muốn, để tư vấn cho họ. Tôi cũng là một người lạ.

D: Tại sao?

G: Bởi họ biết tôi ở đó, họ biết tôi không thể bị tổn thương. Và họ biết điều đó rất quan trọng. Giống như họ là xác thịt, nhưng... thật thú vị. Ah! (Một sự khải ngộ) Tôi đang ngồi ở một ốc đảo. Một thành thị. Đó là nước, cây xanh, một loại sa mạc. Và những người từ thành thị đến nói chuyện với tôi. Tôi một mình. Hoàn toàn một mình. Luôn luôn vậy.

D: Bạn có ý gì khi nói họ là xác thịt? Bạn nói đó là thú vị.

G: Vâng. Một loại thô tươi xung quanh các cạnh.

D: Khác với bạn?

G: Ồ, vâng. Một chủng tộc trẻ.

D: Đây có phải trên cùng một thế giới mà bạn đang ở không?

G: Một thế giới khác. Đó là một niềm vui. Tôi già đi, rất già. Không thể bị tổn thương.

D: Nhưng nếu bạn là vật lý, một cái gì đó có thể xảy ra với bạn?

G: Không có gì có thể xảy ra với tôi.

D: Tôi đang nghĩ khi nào bạn đi đến cuối cuộc đời mình.

G: Khi tôi muốn. Khi tôi sẵn sàng.

D: Nhưng ngay lúc này, bạn đang làm một loại công việc khác với công việc mà bạn làm với em gái mình.

G: Vâng. Tôi còn trẻ. Đó là niềm vui. Đây là trò chơi của trẻ con. Dễ dàng.

D: Nhưng đó không phải là sức mạnh bạn có khi kết hợp hai người.

G: Đúng rồi. Tôi cũng cảm thấy không tốt.

Sau đó tôi chuyển George đến ngày cuối cuộc đời để có thể tìm hiểu những gì xảy ra với anh ta.

G: Tôi đang ngồi trên ghế. Nhìn xung quanh. Đến lúc phải đi. Tôi đã làm công việc của mình ở đây lần này. Làm chuyện của tôi. Làm cái tôi đến để làm. Và tôi cần phải đi. Ngồi trên ghế chờ đi. Đếm mọi thứ và mọi tờ ghi chú. Tất cả những bảng viết, và tôi đã sẵn sàng để đi.

D: Điều gì sẽ xảy ra khi bạn rời đi?

G: (thực-tế) Tôi rời đi.

D: Chuyện gì xảy ra với cơ thể?

G: Nó ở lại. Chỉ rời nó. Bắn ra.

D: Bạn thấy gì khi rời khỏi?

G: Hmm. Giống như tôi đang nhìn vào một vở kịch sân khấu. Giống như tôi đang nhìn vào một studio điện ảnh hay gì đó. Nhìn tất cả những thứ đó. Tất cả các lô. Đó là những gì tôi để lại.

D: Những gì bạn để lại giống như một vở kịch sân khấu?

G: Vâng. Tôi ở trên nó. Tôi đang nhìn xuống, và cơ thể này đang ngồi trên chiếc ghế đó. Rồi tôi quay lại, và nó đã biến mất.

D: Nó trông như thế nào, bạn sẽ đi đâu?

G: Một khoảng trống. Một khoảng trống dài. Tôi đang trôi qua trong khoảng trống. Tôi lại một mình một lần nữa.

D: Bạn có biết bạn đang đi đâu không?

G: Không. Chỉ theo đó.

D: Có ai ở với bạn để giúp bạn đi đến nơi phải đi không?

G: Không, tôi biết nơi để đi.

D: Vậy hãy di chuyển cho đến khi bạn vượt qua khoảng trống. Và bạn đã tới nơi bạn đang đến. Nơi đó trông như thế nào khi bạn tới đó?

G: Nó bao la. Nó rất lớn, rất lớn.

D: Bạn thấy gì?

G: Mọi thứ. Không thể miêu tả. To lớn. To lớn.

D: Có cái gì mà bạn có thể nhận ra không?

G: Mọi thứ. Trước kia tôi đã đến nơi này. (Một tiếng hú vui sướng) Tất cả các loại lựa chọn, định hướng — tất cả các loại tùy chọn. Cả một số bạn cũ. Những linh hồn già. (Âm thanh của niềm vui) Bạn biết không? Bạn có thể nhìn thấy những linh hồn già, và những mảnh trẻ của những linh hồn mới. Bạn hầu như có thể ngửi thấy những linh hồn trẻ. Họ có mùi khác. Họ có mùi... không thô tươi, nhưng có mùi giống thịt tươi, hoặc... ngửi thấy “khôi hài”. Khác – giống như chín muồi, những linh hồn trẻ.

D: Tại sao họ lại có mùi và những người khác thì không?

G: Bởi vì họ có lẽ không biết cái gì tốt hơn. Họ chỉ mới bắt đầu. Bạn thực sự có thể nói đâu là trẻ, già hơn. Từ này không phải là “già”. Dày dặn. Linh hồn dày dặn.

D: Vậy, những người dày dặn không có mùi gì cả?

G: Vâng. Đó là một sự phân loại lạ vì không có tuổi tác ở đây. Nhưng sự khác biệt là ở trong mùi. Thật là vô nghĩa. Nhưng thật khôi hài. Đó là cách để phân biệt họ.

Trong Between Death and Life, tôi được cho biết có nhiều tầng thứ khác nhau trong cõi giới tinh thần. Khi tinh thần rời khỏi thân thể, họ trở về tầng thứ mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Tầng thứ họ rung động cùng. Họ không thể đi đến tầng thứ cao hơn cho đến khi họ sẵn sàng. Tần số hoặc rung động đóng vai trò rào cản, và họ chỉ có thể đi đến tầng thứ mà họ đã đạt được thông qua trải nghiệm. Tôi được bảo bạn không thể từ mẫu giáo đi liền lên đại học. Những linh hồn tiến hóa hơn, hoặc “những linh hồn dày dặn” như George gọi, có thể đi ngay đến tầng thứ cao hơn. Họ có thể đi đến tầng thứ thấp hơn nếu cần thiết, nhưng những linh hồn “trẻ” thì không thể đi đến tầng thứ cao hơn cho đến khi họ đạt tới tần số, rung động hoặc trưởng thành. Rõ ràng, George đã phải vượt qua những tầng thứ thấp hơn này trong hành trình đi đến tầng thứ mà anh ta thuộc về hoặc cộng hưởng.

D: Có nơi nào bạn phải đi, mà bây giờ bạn đã ở đó chưa?

G: Vâng, chắc chắn. Tôi sắp có mặt.

D: Làm thế nào bạn làm điều đó?

G: Một câu hỏi hay.

D: Bởi vì bạn nói nó quá lớn.

G: Tôi có chìa khóa, giống như một miếng sắt vừa khít với một khe cắm. Tôi phải đến đó. (lẩm bẩm) Tôi nhẹ hơn bây giờ. Tôi chỉ quen với việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Và tôi tìm thấy cái khe. (dừng) Ồ! Tôi phải tìm ra cách để ở quanh đây lần nữa. (Một loạt những âm thanh lầm bầm.)

D: Họ có đưa bạn tới đó để cho bạn biết nơi đi đến không?

G: Tôi không muốn họ tới.

D: Bạn có thể yêu cầu giúp đỡ, bạn biết mà.

G: Họ không biết làm thế nào đến được đó. (dừng) Tôi biết nó ở đâu. Tôi phải đi đến cao hơn và sâu hơn. Các lớp khác nhau, các tầng thứ khác nhau. Mỗi cái đều khác nhau. Và bạn đi đến ở tầng thứ thấp hơn. Đó là nơi bạn ngửi thấy vật. Nên đi cao hơn và sâu hơn. Và bạn không ngửi thấy vật. Không có linh hồn trẻ nào khi bạn đến cao hơn. Mọi người gật đầu. Họ nhận ra tôi. Họ không cười. Họ gật đầu, nhưng họ biết có gì đó lên.

Tất cả những chuyện này mất quá nhiều thời gian, vì vậy tôi quyết định tăng tốc.

D: Hãy tiến tới lúc bạn đã đến đó. Bạn có thể tìm thấy nó rất nhanh chóng ngay bây giờ, bởi vì bạn đang di chuyển vào các tầng thứ khác nhau. Nó như thế nào?

G: Ôi! Đó là ánh sáng thực sự. Sáng rỡ thực sự. Nó hoàn toàn tuyệt vời. Tuyệt đối tuyệt vời.

D: Có những người khác ở đó không?

G: Vâng. Những người khác. Đều thực sự tươi sáng. Họ thực sự tươi sáng. Họ có một chút họp-lại cho tôi. Một ban lớn. Có lẽ là mười hai, hai mươi bốn, bốn mươi tám... Ha! Ha! Ha! Chín mươi sáu. Bạn biết mỗi người... Tôi là người cuối cùng trở lại. Của nhóm này. Và họ đều đang tập trung xung quanh. Có em gái tôi. Cô ấy ở đây. Tìm được cô ấy. Nhóm này đã già. Nó đã xong... Tôi là người cuối cùng trở lại.

D: Nó đã xong cái gì?

G: (thở phào dài.) Bạn biết... đây là hội đồng. Đó là cái quái này. Tôi là người thứ chín mươi sáu. Chúng tôi thảo luận về những gì đang diễn ra. Lần đầu tiên mọi người đã trở lại hết. Và có một lý do.

D: Lý do là gì?

G: Đó là những gì chúng tôi sẽ tìm hiểu. Tôi phải đi cao hơn và sâu hơn. Trong số chín mươi sáu có tám người giống như một hội đồng. Chỉ cần giải khuây. Chỉ cần nói, để xem xét nó.

D: Tám người tách biệt với chín mươi sáu?

G: Họ đến từ chín mươi sáu.

D: Và họ sẽ làm gì?

G: Nói về thứ này. Nơi xuất xứ. Nơi họ xuất xứ. Toàn bộ ban. Tất cả mọi thứ tôi đã làm. Tất cả mọi thứ họ đã làm. Cộng với những gì mà chín mươi sáu người khác đã làm.

D: Bạn sẽ làm gì sau khi thảo luận?

G: Thực hiện điều chỉnh hoặc tinh chỉnh. Ở nơi mà chúng tôi đã ở, những gì chúng tôi đã thấy và những gì sẽ được làm.

D: Tại sao bạn phải làm điều đó?

G: Bởi vì đó là một phần của trò chơi. Đó là một phần của tất cả về cái đó. Khuôn mẫu một, khuôn mẫu hai, khuôn mẫu ba, khuôn mẫu bốn. Nó không phải một hệ thống cấp bậc, nhưng cái được làm ở đây, lọc xuống qua bộ tám và chín mươi sáu. Và cũng phải xuống đến nơi bạn có thể ngửi thấy những linh hồn trẻ. Xuống đến nơi bạn đi qua cái lỗ đó, đường trượt đó, và bất cứ nơi nào bạn đi khi qua đường trượt đó. Nó có thể là rất nhiều nơi khác nhau.

D: Nhưng sau đó nếu bạn làm “tinh chỉnh” và thay đổi, việc đó không ảnh hưởng đến mọi thứ?

G: Nó được cho là vậy.

D: Trên thế giới vật lý?

G: Bạn đã có nó.

D: Tại sao họ làm những điều đó để thay đổi các khuôn mẫu?

G: Cần thiết. Bạn tinh chỉnh các linh hồn. Nếu bạn tinh chỉnh linh hồn, bạn không thấy, sau đó bạn đã có tất cả những thứ khác được chăm sóc. Bạn không có tất cả các tình huống khác. Tinh chỉnh các linh hồn.

D: Làm cho họ thay đổi, ý bạn là vậy?

G: Vâng. Tinh chỉnh họ. Đừng thay đổi và họ tự thay đổi. Tinh chỉnh họ. Bạn có hiểu điều đó có nghĩa gì không? Bạn tinh chỉnh họ. Điều chỉnh họ. Nhập vào cho họ.

D: Làm thế nào bạn làm điều đó?

G: Bạn biết đấy, nó thực sự đơn giản. Nếu họ nhìn vào bên trong, và thấy cái đã mở ra với một chút hướng dẫn, sau đó họ có thể làm các điều chỉnh. Và nếu họ không làm vậy, họ sẽ không trở lại bất kỳ đâu.... Thật thú vị. Bạn biết không? Bộ tám đó... họ thậm chí không phải là linh hồn khi bạn lên đến đó. Điều này thực sự gây hiếu kỳ. Nó khác biệt. Khi bạn ở đó, bạn không có nghĩa vụ. Khi bạn di chuyển xuống, bạn có nghĩa vụ. Khi bạn ở đó với bộ tám, không có nghĩa vụ. Tôi không cần cái nào.

D: Bạn đã hoàn thành tất cả khi bạn đến đó.

G: Phải. Nhưng khi bạn di chuyển xuống, nghĩa vụ hoặc sự hoàn trả, bất kỳ từ ngữ nào, đó là nơi sự tinh chỉnh nghĩa vụ tham gia.

D: Vậy, nếu bạn đang cố gắng ảnh hưởng đến mọi người, tôi không biết bạn đã được phép can thiệp.

G: Nó không can thiệp. Nghĩa vụ. Họ biết, linh hồn biết khi nó đã già hơn, họ có nghĩa vụ. Họ sẽ không phải là một linh hồn. Họ sẽ không cần những bài học. Tại sao họ lại làm vậy? Họ biết rằng có một nghĩa vụ. Và họ điều chỉnh điều đó. Nó gọn gàng, và đó là một mục tiêu. Xuống đó mà không có nghĩa vụ.

D: Có thể làm được không?

G: Bạn quyết định.

D: Tại sao bạn lại đi xuống nếu bạn không có nghĩa vụ hay nghiệp?

G: Đó là niềm vui. Không có nghĩa vụ.

D: Thế thì, nếu bạn đã đạt đến điểm mà bạn không có nghĩa vụ nào cả, bạn không cần phải quay lại hành tinh Trái Đất vật lý, vậy tại sao bạn lại trở lại cơ thể của George?

G: Để em gái và tôi hoàn thành những gì chúng tôi đã không làm một thời gian dài về trước. Đó là một phần. Đó không phải là nghiệp. Đó không phải là nghĩa vụ. Đó là một sự chưa-hoàn-thành.

D: Bạn đã không hoàn thành cái gì vào thời điểm đó?

G: Tôi nghĩ là sự hợp nhất. Chúng tôi đã không hoàn thành sự hợp nhất của cô ấy và tôi.

D: Mặc dù các bạn ở bên nhau trong một thời gian rất dài?

G: Vâng. Chúng tôi không làm... sự khao khát đó vẫn còn trong linh hồn tôi.

Tôi cho hướng dẫn mang tiềm thức của George ra để chúng tôi có thể có được câu trả lời cho những điều này.

D: George đã có thể được cho thấy nhiều kiếp sống khác. Tại sao bạn quyết định cho anh ta thấy cuộc đời này? Bạn đang cố nói gì với anh ấy?

G: Khiêm nhường. Sự khiêm nhường tuyệt đối.

D: Anh ấy có cần học điều này không?

G: Anh ấy biết điều đó. Anh ấy đã học được nó. Khiêm nhường.

D: Tại sao anh ta phải thấy nó vào lúc này?

G: Bởi vì nó đi thẳng về bộ tám. Họ đôi khi quên mất sự khiêm nhường. Họ mất... ngôi đền của nó. Bởi vì nó không tồn tại ở nơi họ ở.

D: Họ không có nghĩa vụ.

G: Và đó là sự khiêm nhường cho những gì đang xảy ra ở đây.

D: Tại sao George phải biết điều đó trong cuộc đời mình, bây giờ? (Tạm dừng) Bởi cuộc sống vật lý này là cái mà chúng tôi quan tâm ngay bây giờ.

G: Có lẽ đó là điều anh ấy không biết.

D: Anh ấy nói có một mảnh thất lạc.

G: Vâng. Đó là cái anh ta không biết. Điều này là điên rồ nhưng... một thứ chị em. Đó là tất cả các phần của nó.

D: Chỉ cần cố gắng giải thích nó cho anh ta, ngay cả khi nó có vẻ điên rồ.

Tôi đã nghi ngờ về cái mà được đại diện bởi người em gái thất lạc. Đó không phải là một con người vật lý, mà là mặt tính nữ của chính anh ta. Nhưng tôi muốn nghe điều mà tiềm thức nói. Tiềm thức nói với anh ta một cách chậm rãi và thận trọng, “Đó là tính nữ mà sẽ nâng cao đời sống, hạnh phúc, sự khiêm nhường của anh ta. Vào một thời điểm, anh ta là tổng thể. Anh ấy vừa có tính nữ vừa có tính nam. Đó là cách anh ta có thể tạo ra những điều tuyệt diệu như vậy.”

Tôi hỏi làm sao George có thể tìm thấy phần tính nữ của chính mình. Tiềm thức nói anh phải học cách nữ tính hơn, nhẹ nhàng hơn. Điều này sẽ rất khó vì George chắc chắn rất nam tính, đấy không phải một phần tính cách bình thường của anh ta. Khiêm nhường cũng vậy.

Tuy nhiên, tiềm thức khẳng định George sẽ phải để cho phần nữ tính của mình nổi lên bề mặt, bằng việc học cách mềm nhẹ hơn, không quá nghiêm khắc và phải cho mặt dịu dàng của bản chất xuất hiện. Sau đó tôi hỏi về những vấn đề sức khoẻ của anh ta. Tôi nhận được câu trả lời giống như tôi đã được đưa cho nhiều lần. Nếu một sinh mệnh là một thực thể cao cấp hơn trong các cõi giới khác và đã đến Trái Đất vì nhiều lý do, thì họ không được phép hoàn hảo. Họ sẽ phải phù hợp hóa với cộng đồng chung. Một cách để làm điều đó là cho họ một loại khiếm khuyết, do đó họ sẽ không nổi bật. Của George là một cái cổ cứng, và cột sống hạn chế không linh hoạt. “Anh ấy muốn nó cho thấy anh ta là con người.” Tiềm thức cho phép sự không thoải mái tiếp tục như một lời nhắc nhở rằng anh ấy đến Trái Đất vì một lý do xác định: “Bởi vì phần đó của cơ thể là hệ thần kinh. Đó là nhân tố kiểm soát. Nếu bạn không có hệ thống thần kinh, bạn không có cuộc sống.”

* * *

George có thêm vài câu hỏi. Một vấn đề liên quan đến sự việc vào năm 1972, khi anh ngã cầu thang và vỡ hộp sọ. Nó trầm trọng đến nỗi anh ta gần như đã chết. Anh ấy muốn biết thêm về những gì đã xảy ra vào thời điểm đó.

G: Chúng tôi đã cố gắng nói với anh ấy rằng anh ấy phải thay đổi. Anh ấy đang ở trên ngõ cụt.

D: Nó thực sự đã làm thay đổi cuộc đời anh ta, bởi vì anh ấy nói mình gần như đã chết.

G: Anh ta đã chết.

D: (Ngạc nhiên) Anh ấy? (Vâng) Bạn có thể nói gì với anh ấy về thời gian đó không?

G: Anh ta đã chết. Một phần của anh ta đã trở lại. Một phần khác đã trở lại. Cả hai trở lại.

D: Bạn có thể giải thích nó tốt hơn để chúng tôi có thể hiểu không?

G: (thở dài) Cả hai đã trở lại. Anh ấy đã trở lại, và một phần khác của anh ấy cũng vậy. Đó vẫn là anh ấy. Một khía cạnh khác của anh ta.

D: Tại sao phần đó lại phải quay trở lại?

G: Nó muốn. Nó mong muốn. Đó là một cơ hội tốt. Thời gian tốt. Địa điểm tốt. Đó là cái phần sẽ dẫn anh ta theo hướng anh ta vốn nên đi. Phải có một sự thay đổi. Không có cách nào để anh ta có thể làm theo cách của mình. Anh ta cần sự giúp đỡ từ phần khác của chính mình. Phần kia có cơ hội để đến, và nó đã đến.

D: Khác với walk-in?

G: Khác. Đây là cùng một linh hồn, một khía cạnh khác.

D: Bạn cũng nói rằng khía cạnh nữ tính này đã mất đi.

G: Nó chưa từng là một phần của cái mà đã đến. Nó đã không ở với anh ta trong nhiều năm, nhiều năm và nhiều năm. Những thế kỷ, những mặt trăng và thiên niên kỷ. Anh ấy luôn nhớ nó. Nó sẽ đến từ từ.

George đã có một trải nghiệm chấn thương khác vào năm 1998 khi về nhà sau chuyến đi Ai Cập. Họ đã có một thời gian khó khăn để đưa anh trở lại Hoa Kỳ, vì anh giống như một thây ma biết đi, và hầu như không kiểm soát được cơ thể của mình. Khi trở về nhà, anh phải mất nhiều tuần trước khi bắt đầu bình thường trở lại.

D: Cái gì xảy ra vào thời điểm đó?

G: Anh ấy muốn rời đi. Anh ấy muốn quay lại bộ tám.

D: Chuyện gì xảy ra ở Ai Cập mà kích hoạt việc đó?

G: Có vẻ như một phần của thế giới không phải lúc nào cũng khỏe mạnh. Và anh muốn quay trở lại (cõi tinh thần) để giúp tinh chỉnh, hoặc điều chỉnh trong phần đó của thế giới. Nhưng anh ấy đã không... và xem chuyện gì đã xảy ra bây giờ, từ sau đó. Mọi hỗn độn ở đó.

D: Và anh ấy nghĩ mình không thể làm điều đó từ thể vật lý?

G: Anh ấy không thể. Anh ta không có chức vụ.

D: Nhưng anh ấy nghĩ từ cõi bên kia, anh ta có thể tạo ra sự khác biệt?

G: Vâng. Cũng có những thứ nền tảng đang xảy ra. Ở đây, ở đó và khắp nơi. Và anh ta muốn trở lại. Anh ta đã chết. Anh ấy đã ra đi. Chỉ cái vỏ ở đó.

D: Vậy điều gì đã xảy ra? Có phải họ nói với anh ta rằng anh ra không thể rời đi?

G: Họ không thể... họ không nói gì với anh ấy. Chỉ kết thúc điều này. Phần khác sẽ phải đợi. Nhưng hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Nó cuồng lên ở đó bây giờ.

D: Vậy lúc đó, anh ta quyết định quay lại và kết thúc công việc.

G: Anh ấy đã rời đi. Kết thúc công việc của mình lần này.

D: Bằng không, nếu anh ta rời đi mà nó chưa hoàn thành, anh ta sẽ phải quay trở lại Trái Đất.

G: Trở lại. Anh ấy sẽ làm thế.

D: Anh ta sẽ phát sinh nghiệp lực và nghĩa vụ. (Vâng) Vì vậy, ý tưởng là đưa vào lại cơ thể của anh ta để anh có thể hoàn thành công việc của mình.

G: Anh ta đã trở lại đây. Chỉ bộ tám mới có thể làm điều đó.

D: Nó cho thấy chúng ta không phải luôn biết điều gì đang xảy ra với cơ thể vật lý của mình, phải không?

G: Thật không may, đó là chính xác.

D: Luôn có những phần khác của chúng ta mà chúng ta không biết tới.

G: Đúng rồi.

D: Nhưng may mắn thay, có những lực lượng khác chăm sóc các thứ và giúp chúng ta.

G: Họ là những người hướng dẫn. Họ ở đây. Dù sao đi nữa, họ cũng đang cười thầm về tất cả những điều này. Họ nói, “Tôi cố nói cho bạn biết thứ này vào những thời điểm trong ngày và đêm của bạn. Và bạn sẽ không chịu nghe.” Một người hướng dẫn của tôi có liên quan đến khía cạnh nữ tính.

D: Họ có điều gì muốn nói cùng George không? Bất kỳ thông điệp hoặc lời khuyên nào?

G: Cùng một thông điệp mà họ luôn trao cho. Chỉ cần cho chúng tôi biết khi nào bạn cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi luôn ở đó để giúp đỡ. Bạn phải yêu cầu. Chúng tôi không thể can thiệp. Họ cũng muốn nói — thật tò mò về những gì họ nói. Trong khi giữ tôi còn sống, thật thú vị. Tôi tự hỏi tại sao vậy? (lầm bầm)

D: Ý của bạn là gì?

G: Nếu tôi chịu nghe, mọi thứ đều OK. Nếu tôi không lắng nghe, mọi thứ không ổn lắm. Cảm ơn, George. Tất cả chúng tôi đều yêu bạn.

D: Bạn cảm ơn anh ta cho việc gì?

G: Vì chính anh ấy. Anh ấy có việc phải làm.

* * *

Các bằng chứng khác về việc có nhiều phần của chúng ta tồn tại và tương tác cùng một lúc, đã đến trong hai phiên riêng biệt lúc tôi ở Memphis năm 2001. Cả hai phụ nữ đều biết nhau và đang làm việc để phát triển một trung tâm chữa trị. Đó là một dự án đầy tham vọng đòi hỏi kế hoạch nhiều chi tiết. Họ không biết làm thế nào đạt được điều đó, nhưng họ có một ước mơ và muốn theo đuổi nó.

Người phụ nữ đầu tiên, tôi sẽ gọi là “Mary”, đã không đi đến một tiền kiếp, dù chúng tôi đang tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề trong cuộc sống này. Cô ấy đã đi thẳng đến cõi tinh thần, nơi chúng ta thường chỉ ghé thăm giữa các cuộc đời, hoặc cái gọi là trạng thái “chết”. Cô đã gặp và được dẫn đến một căn phòng rộng rãi, nơi có nhiều linh hồn đang ngồi quanh bàn. Họ nhận ra cô ngay lập tức, và một năng lượng nam nói, “Tốt, cuối cùng bạn cũng ở đây. Chúng tôi đã chờ đợi bạn.” Thay vì giải thích lý do có phiên làm việc (điều này đã được thảo luận sau đó), họ đã lao vào thảo luận về dự án của cô: xây dựng và tạo ra một trung tâm chữa trị lớn. Họ giải thích cách nên xây dựng trung tâm, nơi nó tọa lạc, và làm thế nào các quỹ cho dự án sẽ đến. Nó có vẻ là một trung tâm hoành tráng hơn nhiều so với những gì Mary đã hình dung khi mô tả nó với tôi. Tuy nhiên, họ nói với cô ấy dự án lớn hơn sẽ là kết quả cuối cùng và sẽ hiệu quả hơn. Cô được cung cấp nhiều chi tiết về thiết kế, vv. Năng lượng nam cuối cùng cũng được nhận ra là một mảnh cao hơn của Mary mà không có ý muốn nhập thể. Anh đã chọn ở lại cõi tinh thần để giúp định hướng quá trình của cô. Anh luôn ở đó làm một thành viên của ban cố vấn này, và sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng anh cũng là một phần của cô, mặc dù cô không có kiến thức ý thức về việc này.

Điều này ngày càng được nhấn mạnh trong công việc của tôi mấy năm qua, rằng có những phần của chúng ta tồn tại đồng thời, làm việc khác nhau, sống cuộc sống khác nhau. Chúng ta không nhận thức về họ, bởi vì đó sẽ quá khó hiểu đối với tâm trí ý thức của chúng ta. Chúng ta tiếp tục tập trung vào các sự kiện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình, mà không có kiến thức về bức tranh lớn hơn.

Người phụ nữ thứ hai, người mà tôi sẽ gọi là “June”, là khách hàng thứ hai của tôi cùng ngày. Hai người phụ nữ đã không có cơ hội nói chuyện với nhau. Mặc dù June bàn về những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi mà cô ấy muốn che giấu, nhưng khi bước vào trạng thái nhập thần sâu, cô ấy cũng không đi đến một tiền kiếp, mà ngay lập tức được đưa đến phòng họp. Một lần nữa, có rất nhiều linh hồn ngồi quanh bàn và họ đang chờ cô ấy. Cô được tiếp chuyện bởi một năng lượng nữ, người đưa ra hướng dẫn về sự liên quan của cô với Mary trong việc xây dựng trung tâm chữa trị. Họ giải thích rằng nó sẽ trở thành hiện thực, bởi vì nó đã được tạo ra trên cõi tinh thần, và chỉ đang đợi được đưa xuống vật lý. Họ giải thích rằng đây là cách chúng ta tạo ra những thực tại của mình trên Trái Đất. Trước tiên chúng ta phải có giấc mơ, mong muốn một cái gì đó trở thành hiện thực. Chúng ta phải thấy kết quả cuối cùng một cách sống động, và tô điểm nó với nhiều chi tiết. Sau đó, nó trở thành một sáng tạo trên cõi ether. Nó sau đó phải nhập vào thực tại vật lý của chúng ta và trở nên đặc chắc, bởi vì đây là luật của vũ trụ. Đó là lý do tại sao người ta phải rất cẩn thận với những gì họ muốn tạo ra. Trên cõi tinh thần, nó là tức thời, và chỉ chờ đúng thời điểm để trở thành hiện thực. Suy nghĩ là rất mạnh mẽ. Suy nghĩ có thể sáng tạo ra. Tất nhiên, điều bất ngờ là trung tâm mà cả hai người phụ nữ đã hình dung là ở quy mô nhỏ hơn so với cái được mô tả cho họ. Rõ ràng, một phần của chúng mà vẫn mãi mãi ở cõi bên kia cũng có thể tô điểm và tạo ra khi dự án được khởi xướng bởi một sinh mệnh vật lý có ý thức. Dự án hiện đang tiến triển. Hai người phụ nữ được cung cấp mọi thông tin họ cần. Nếu nó không trở nên cụ thể và vững chắc trong chiều kích của chúng ta, có thể là vì họ thiếu đức tin và niềm tin để theo đuổi ước mơ của mình. Sau tất cả, đây là một hành tinh tự do ý chí.

Điều này cho thấy có một phần khác của chúng ta mà vẫn ở lại cõi tinh thần giúp định hướng chương trình, vở kịch, trò chơi. Chúng ta có thể gọi đó là thiên thần hộ mệnh, người hướng dẫn của chúng ta không? Tôi nghĩ đó là một thứ tách biệt, từ những gì tôi đã được cho biết, nhưng bây giờ đó có thể được mở ra để tranh luận. Tôi nghĩ phần khác này có thể được mô tả chi tiết hơn là cái tôi cao hơn của chúng ta. Điều thú vị là bất cứ khi nào tôi liên hệ với cái mà tôi gọi là “tiềm thức”, nó dường như không phải một thực thể riêng biệt hay một phần của một người. Nó luôn luôn nói “chúng tôi” đang làm điều này, hoặc gợi ý điều này, như thể nó là một nhóm chứ không phải một cá nhân. Nó luôn luôn đề cập đến khách hàng ở ngôi thứ ba: “anh ấy” hoặc “cô ấy” nên làm những điều được gợi ý, như thể thực thể vật lý tách rời khỏi nhóm, ít nhất là trong khoảng thời gian ở trong chiều kích vật lý. Lúc nào cũng vậy, khi nhân cách vật lý đi qua trải nghiệm chết và những hành trình đến cõi tinh thần, quan điểm của nó thay đổi. Ngay lập tức nhận thức được “nhà”, nhận ra cuộc sống vật lý chỉ là một trò chơi, một vở kịch, một ngôi trường để học các bài học. Cõi kia là thực hơn đối với họ, họ được cung cấp nhiều câu trả lời hơn, và nếu sẵn sàng, họ sẽ tái nhập nhóm, điều làm cho họ hạnh phúc cực kỳ.

Ít nhất công việc của tôi cho thấy có một phần cao hơn của bản thân chúng ta mà nhận thức được bức tranh lớn hơn; kế hoạch lớn. Nếu nhận thức được điều này, chúng ta có thể dùng kiến thức đó để tạo ra thực tại của mình trong cuộc sống này đến một mức độ đầy đủ hơn. Bây giờ chúng ta biết mình có thể giao tiếp trực tiếp với phần của chính mình đó, nó lắng nghe và muốn giúp đỡ chúng ta. Đây thực sự có khác gì với việc giao tiếp cùng khái niệm Thượng Đế của chúng ta? Có lẽ Thượng Đế không phải là hoàn toàn tách biệt, mà là một phần của tất cả chúng ta, và như vậy thì dễ tiếp cận hơn nhiều.

MỤC VIII
BƯỚC KHỎI ĐÁY SÂU

Chương 27
NGƯỜI MƠ MƠ GIẤC MƠ

Phiên này được thực hiện trong tuần phiên cá nhân tại một nhà nghỉ ở Eureka Springs, Arkansas, vào tháng 2 năm 2002. Charles là y tá nam làm việc tại một bệnh viện ở thành phố gần đó. Anh ấy gặp vấn đề thể chất liên quan đến thừa cân. Đây là mối quan tâm chính của anh. Tất nhiên, một trong những vấn đề anh ta muốn hỏi liên quan đến mục đích cuộc đời này của mình. Đây là câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người hỏi khi họ đến gặp tôi. Cách đây vài năm, tờ USA Today đã làm một cuộc khảo sát, một cuộc thăm dò ý kiến trong số những người “chủ lưu”, không chỉ những người quan tâm đến siêu hình học. Họ được hỏi, “Nếu có quyền truy cập vào sức mạnh tối cao, bạn sẽ hỏi câu hỏi nào?” Cuộc khảo sát cho thấy câu hỏi phổ biến nhất là “Tại sao tôi lại ở đây? Tôi phải làm gì với cuộc sống của mình?” Như vậy, mọi người chính là có những suy nghĩ giống nhau tại lúc này hay lúc khác.

Trong suốt phiên làm việc, Charles đã trải qua hai tiền kiếp giúp giải thích một số vấn đề đang diễn ra trong cuộc đời anh. Tiền kiếp đầu tiên là làm lính La Mã trong quân đội Alexander Đại đế khi họ xâm lăng Ai Cập và chiếm Cairo. Họ đã vào được Kim Tự Tháp Lớn thông qua một lối vào bí mật, để tìm kho báu theo mệnh lệnh và không phát hiện gì ở đó. Họ cho rằng nếu có bất cứ cái gì ở đây, thì nó đã được lấy đi và giấu ở nơi khác. Tôi cảm thấy điều này thú vị, vì nó cho thấy người ta liên hệ các kim tự tháp với một kho báu, thậm chí từ rất lâu trước kia. Mọi thứ quan trọng đều đã được lấy khỏi từ rất lâu trước thời hiện đại. Trong nhiều năm, anh đã là một phần của lực lượng chiếm đóng. Anh đã chết đuối trong một cơn bão biển khi băng qua Địa Trung Hải trên đường trở về Rome.

Tiền kiếp thứ hai thú vị, nhưng không cung cấp nhiều thông tin như tôi hy vọng, anh là người đang học tri thức bí mật ở dãy Himalaya Tây Tạng. Anh đã ở đó nhiều năm để có được nhiều thông tin nhất có thể từ các bậc thầy. Sau đó anh trở về Pháp để chia sẻ những gì đã tìm được với tổ chức bí mật mà mình tham gia. Nó có vẻ như hội Tam Điểm, nhưng anh nói nó thậm chí còn cổ hơn. Họ là những người đứng sau hậu trường điều hành các chính phủ, dù đó là thời Phục hưng. Mọi người rất bị áp bức, và khi trở thành người đứng đầu trật tự này, anh muốn dạy để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đây là mục đích ban đầu của trật tự này — để làm cho cuộc sống tốt hơn. Qua thời gian nó đã trở thành một tổ chức tiêu cực bị ám ảnh bởi sự tham lam và những người khát khao quyền lực. Anh đã sống trên 100 tuổi, cũng chia sẻ nhiều kiến thức của mình cho người khác. Sau khi chết trong cuộc đời đó, tôi đã yêu cầu nhân cách kia rời đi, hợp nhập nhân cách của Charles vào lại thân thể, gọi tiềm thức ra để trả lời các câu hỏi của Charles. Lần này, tiềm thức trở nên tranh luận, đó là điều bất thường. Vì nó thường rất hợp tác.

D: Tôi có thể nói chuyện với tiềm thức của Charles không?

C: Ý bạn là phần đang mơ?

D: (Tôi đã bối rối.) Phần đang mơ? Bạn là phần gì?

C: Siêu linh hồn, tôi nghĩ bạn sẽ gọi vậy. Nó cũng là của bạn. Chúng tôi là vậy. Chúng ta là vậy. Chúng ta là vậy, vâng.

D: Nhưng bạn tách biệt với ý thức của người đó.

C: Tất nhiên là không. Không, không.

D: Phần tôi thường nói chuyện để có câu trả lời liên quan đến vật lý thường là tiềm thức. Bạn gọi đó là phần đang mơ? Thế nghĩa là gì?

C: Ngay bây giờ bạn đang mơ. Bây giờ bạn là người mơ. Ngay bây giờ bạn đang là vậy. Nhưng trở lại với chúng tôi cho “Tôi, chúng ta, tất cả”. Và sau đó khởi phát như nhựa vào khuôn, sử dụng một ví dụ bạn có thể biết. Và đó là Dolores. Nhưng đó không phải là nhựa. Đó là một vật trung gian lỏng có vẻ như cứng. Nhưng đó chỉ là trong thời gian. Và sau đó nó chảy ngược trở lại khởi nguyên. Và sau đó nó lại khởi phát vào khuôn lần nữa. Và cái khuôn đó có thể có tên “Dolores”. Bạn, trong mọi khoảnh khắc, chảy giữa khuôn này và khuôn kia, cư trú trong các phần vô hình thể khác nhau mà là “chúng ta”. Bạn biết điều đó. Vâng, bạn biết điều đó.

D: Đây là những khái niệm khó hiểu đối với tâm trí loài người chúng tôi.

C: Nhưng lúc này bạn không nói chuyện với tâm trí con người, vì vậy không cần phải lo lắng.

D: À, tôi nghĩ là tôi.

C: Ồ, một phần của bạn có thể.

Đây đã trở nên rất khó hiểu. Tôi không quen nói chuyện với một phần mâu thuẫn của đương sự. Tôi quyết định chuyển hướng các câu hỏi trở lại những gì Charles muốn tìm hiểu, với hy vọng có thể đạt được sự hợp tác của nó.

D: Mục đích của Charles trong cuộc sống hiện tại là gì?

C: Thay đổi giấc mơ.

D: Ý bạn là gì?

C: Người mơ mơ giấc mơ. Anh ấy có thể thay đổi giấc mơ. Sửa đổi giấc mơ.

D: Ai là người mơ mơ giấc mơ?

C: Người mơ giấc mơ trong thực tại này.

D: Và bạn nghĩ giấc mơ nên được thay đổi?

C: Đã đến lúc. Giống như trước đây.

D: Bạn nói “người mơ”, ý bạn là ý thức khối hay gì đó? Tôi đang cố hiểu ý của bạn. Người mơ mơ giấc mơ.

C: Có một người mơ mơ giấc mơ này. Chỉ có một người.

D: Đây có phải là một con người hay gì đó không?

C: Nhiều hơn một ý thức. Nó không phải là nhân cách, nó là… một loại ý thức. Tất cả chúng ta đều mơ giấc mơ.

D: Là một phần của ý thức?

C: Vâng. Tất cả chúng ta đều tin rằng mặt trời lặn và mọc. Người mơ mơ giấc mơ đó.

D: Trong thực tại mà chúng ta đang ở, ý bạn là vậy?

C: Vâng. Giấc mơ của thực tại.

D: Nó trở thành thực, bởi vì chúng ta đang ở trong đó. Đúng không?

C: Phải, nhưng mỗi cá nhân cũng có thể mơ giấc mơ của riêng mình. Anh ta mơ mình là một doanh nhân, bác sĩ hay luật sư. Đó là giấc mơ của anh ta bên trong giấc mơ.

D: Đó là thực tại của anh ta.

C: Phải.

D: Nhưng người mơ mà đang mơ giấc mơ lớn, đó là một ý thức lớn hơn rất nhiều? Một ý thức mạnh mẽ hơn nhiều?

C: Phải.

D: Sẽ rất khó để thay đổi nó nếu nó lớn như vậy.

C: Đúng.

D: Ý thức này, người mơ mà mơ giấc mơ, giống khái niệm của chúng tôi về Thượng Đế hơn? (dừng) Hay là khác?

C: Đó là, Thượng Đế không thực sự... chỉ có duy nhất một, nó chính là... người mơ thực hóa những gì mọi người tin là có thật. Người mơ làm cho đá cứng, mặt trời mọc lặn. Đó là giấc mơ của anh ta. Đó là những giấc mơ của những người khác mà cũng làm các thứ trong những giấc mơ: tạo ra chiến tranh, xung đột, hạnh phúc, nỗi buồn.

D: Đó là mọi cá nhân tạo ra những bộ phận đó bên trong giấc mơ khác?

C: Phải, đúng vậy.

D: Nhưng họ không biến chúng thành một hiện thực khi họ làm điều đó?

C: Đúng vậy, vâng.

D: Giống như người mơ mơ giấc mơ đó đã làm chúng trở thành hiện thực?

C: Đúng. Đó là giấc mơ lớn.

D: Nó chỉ tạo ra nhiều thực tại hơn?

C: Phải. Nhưng nó vẫn chỉ là một thực tại. Bởi vì chỉ có duy nhất một.

D: Tôi đã nghe rằng chúng ta có thể tạo ra thực tại của riêng mình. (Vâng) Đây có phải ý của bạn khi nói... Tôi nghĩ có lẽ người mơ giống như một ý thức lớn hơn.

C: Chính xác.

D: Tôi tiếp tục suy nghĩ về Thượng Đế. Có lẽ khái niệm của chúng ta về Thượng Đế là không chính xác.

C: Chúng ta là Thượng Đế, tất cả chúng ta đều là một.

D: Đó là sự thật. Tôi đã nghe điều đó. Nhưng nếu ý thức, người mơ, đang mơ giấc mơ và tạo ra nó, thì những gì anh ta tạo ra, vẫn còn, có phải không? Nó trở nên đặc chắc và vật lý?

C: Đúng vậy, vâng.

D: Bởi vì tôi nghĩ một người mơ cuối cùng cũng thức dậy.

C: Đúng vậy.

D: Sau đó người mơ cuối cùng sẽ thức dậy?

C: Đúng vậy.

D: (Một nụ cười lo lắng) Điều gì xảy ra sau đó?

C: Điều gì xảy ra khi bạn đi ngủ?

D: Ý của tôi là, chuyện gì xảy ra với những cái anh ấy đã tạo ra trong giấc mơ của mình?

C: Khi bạn đi ngủ, bạn không đi đến một thực tại khác?

D: Đúng vậy, nhưng khi thức dậy, thực tại đó vẫn còn tồn tại?

C: Nó cũng thực như thực tại khác. Đó là một hình thể khác của giấc mơ khác. Bạn có phải gọi thực tại này? Đây là nơi bạn đang ở bây giờ? Đó là giấc mơ hay hiện thực?

D: Vâng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trong hiện thực.

C: Nơi đây chẳng lẽ không phải cũng là một giấc mơ của bạn, như những nơi bạn đã mơ thấy sao?

D: (Cười) Chúng tôi không biết. Đó luôn là một câu đố. Nhưng dù sao đi nữa, người mơ mà đang mơ tất cả mọi thứ đang xảy ra bây giờ, khi anh ta tỉnh dậy, liệu thực tại của chúng tôi có còn tồn tại hay tiếp tục nữa không?

C: Tiếp tục.

D: Bởi vì anh ta đã cho nó sự sống?

C: Chúng ta đã cho nó sự sống.

D: Tất cả những tia lửa và linh hồn khác đã trao cho nó sức mạnh và nhiều sáng tạo hơn. Đó có phải ý bạn không?

C: Phải, nhưng sau đó họ trở về với toàn thể. Nhưng thực tế họ thật sự chưa hề rời đi.

D: Vậy, chúng ta đang giúp nó trở thành hiện thực và mọi người đang đóng vai trò của họ trong đó. (Vâng.) Nhưng sau đó trên quy mô lớn hơn, người mơ có mơ những giấc mơ khác không?

C: Khi những giấc mơ nhỏ hơn, gọi vậy vì không có từ tốt hơn, làm đủ hoặc có đủ nguyên do để thay đổi giấc mơ của người mơ lớn; đó là khi mà thay đổi xảy ra. Đó là khi ý thức thực hiện một cú nhảy. Một cú nhảy về trước hoặc có thể là một cú ngã thụt lùi. Nó phụ thuộc vào vị trí của bạn trong thời gian. Ví dụ như Thời Kỳ Tăm Tối, người mơ đã thay đổi giấc mơ.

D: Vậy thì đây là một ý thức rất lớn. Đó là nhiều hơn chúng ta có thể hiểu?

C: Ồ không, đó chỉ là một người mơ.

D: Đó đã tạo ra tất cả những thứ này.

C: Vâng, tất cả chúng ta đều là người mơ.

D: Tất cả chúng ta đều là một phần của nó. (Vâng.) Bởi vì tôi đang cố hiểu. Nếu anh ta lớn đến mức chúng ta không thể hiểu được.

C: Không. Có thể hiểu được bất cứ điều gì.

D: Và đây là ý thức mà tất cả chúng ta đều là một phần của nó? (Vâng.) Và tất cả chúng ta đều quay trở lại với nó.

C: Vâng, chỉ có duy nhất một.

Đây giống như khái niệm tôi đã đề cập ở những chỗ khác trong cuốn sách này, rằng tất cả chúng ta khởi nguyên từ Nguồn, tách khỏi nó để làm những công việc khác nhau mà chúng ta được giao, cũng để có nhiều cuộc phiêu lưu và bài học trên đường đi trước khi trở về. Sự sáng tạo bởi tâm trí nhóm này cũng có thể tương tự với công việc của Jerry, (Chương 25) sáng tạo ra cùng với nhóm của anh ta. Nó có thể là khái niệm tương tự, chỉ là đặt vào các hạng mục khác nhau.

Đây cũng có thể là một phần của những gì sẽ xảy ra khi chúng ta thăng lên Trái Đất mới? Ý thức khối quyết định đã đến lúc chuyển đổi (hoặc thay đổi) giấc mơ?

D: Vậy, thực tại mà chúng ta đã tạo ra vẫn tiếp tục tồn tại. (Vâng.) Bởi vì chúng ta đã cho nó sự vững chắc, chúng ra đã cho nó hình thể? (Vâng) Vậy khi chúng ta quay lại, bạn nói chúng ta chuyển đổi ý thức. (Vâng) Đó đang thay đổi giấc mơ này thành một giấc mơ khác. (Vâng) Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta tạo ra một thực tại khác, một giấc mơ khác vào thời điểm đó. Mọi người đều tham gia?

C: Vâng, không quá nhiều trong việc tạo ra nó, nhưng chính là tiếp tục.

D: Tiếp tục và thay đổi giấc mơ?

C: Vâng, nó mọc như cây cối.

D: Tôi đã nghe chúng ta đang chuẩn bị thực hiện một sự chuyển đổi ý thức. Đó là khi điều này xảy ra? (Vâng.) Nếu có đủ người muốn thay đổi giấc mơ chiến tranh và tiêu cực mà chúng ta đang ở trong đó bây giờ? (Vâng.) Thì nó sẽ thành ý thức kế tiếp sau đó. (Vâng.) Tôi cảm thấy hình như tôi không diễn tả nó tốt, bởi vì tôi đang nghĩ người mơ giống như Thượng Đế; như ý thức khối.

C: Đúng.

D: Vậy cuối cùng mọi người có rời bỏ giấc mơ và trở lại với người mơ không? Trở lại với ý thức mà đã sáng tạo ra mọi thứ?

C: Đúng vậy, vâng. Nó bắt đầu lại. Một giấc mơ khác. Đó là một chu kỳ. Giống như khi bạn tỉnh dậy mỗi sáng, điều gì xảy ra cho giấc mơ của bạn? Bạn nghĩ gì? Nó đã biến mất?

D: Vâng, bởi vì khi bạn đi vào giấc ngủ vào tối hôm sau, đó là một giấc mơ khác. Rất hiếm khi bạn trở lại cùng một giấc mơ.

C: Phải.

D: Nhưng nhiều giấc mơ của chúng tôi không có ý nghĩa.

C: Tìm để hiểu. (Cười)

D: Có nhiều biểu tượng hơn chúng ta xem xét trong cuộc sống hàng ngày của mình.

C: Đó là một thế giới khác.

Một thế giới khác biệt với các quy tắc khác nhau chi phối những gì xảy ra ở đó. Thế giới vật lý của chúng ta trên Trái Đất là nơi áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc và giới hạn. Đó là lý do tại sao chúng ta đã chọn sống ở đây trong cơ thể vật lý để học những bài học bên trong các giới hạn đó. Vì chúng ta không có ký ức về những kiếp sống khác của mình trong các cõi giới tinh thần và vật lý khác, chúng ta đã quen suy nghĩ rằng mọi thứ đều có những hạn chế giới hạn. Do đó chúng ta không thể nhận thức được những thế giới mà không có giới hạn hạn chế. Như chúng ta đã thấy trong cuốn sách này, có rất nhiều chiều kích và thực tại khác mà chúng ta có thể trải nghiệm (khi chúng ta có được đầy đủ kiến thức), nơi mà sinh mệnh là năng lượng thuần. Họ thậm chí không có giới hạn của cơ thể vật lý. Họ có thể tạo ra bất kỳ điều gì họ muốn, từ một vỏ bọc cơ thể đến hoàn cảnh xung quanh. Họ có toàn quyền kiểm soát môi trường của họ. Mặc dù vậy, nhiều trong số họ đã chọn (hoặc được gửi đi) trải nghiệm cuộc sống trong thế giới giới hạn và gò bó của chúng ta. Những người này thường không hạnh phúc, khao khát trở lại cuộc sống hoàn toàn tự do của họ. Cũng phải giống vậy khi chúng ta bước vào thế giới giấc mơ. Trong trạng thái mơ, không có quy tắc, quy định hay hạn chế. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra hoặc được tạo ra. Chúng ta có quyền kiểm soát và có thể tạo ra những gì chúng ta muốn trải nghiệm. Những người có giấc mơ tỉnh đã sớm nhận ra họ đang mơ, và họ có thể thay đổi giấc mơ nếu muốn. Họ hiểu họ có quyền kiểm soát thế giới khác mà chúng ta đi vào mỗi đêm khi ngủ.

Tôi nhiều lần được cho biết chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng hiểu tất cả những thứ này trong khi vẫn bị giới hạn trong thân thể vật lý. Rõ ràng, trạng thái mơ không phải là một trạng thái tưởng tượng mà sẽ bốc hơi ngay khi thức dậy. Chúng ta đã vô tình tạo ra một thế giới vẫn duy trì và tồn tại ở đâu đó. Điều này đi cùng với ý tưởng rằng những suy nghĩ của chúng ta là rất mạnh mẽ; chúng là những thứ thực tế. Một khi đã nghĩ, chúng tồn tại mãi mãi. Tất nhiên, đây là cách chúng ta tạo ra thực tại của mình; bằng cách hướng dẫn và tổ chức suy nghĩ, ước muốn và giấc mơ của mình, sau đó tập trung và định hướng chúng cho đến khi chúng trở thành hiện thực.

D: Một loại thế giới khác, ý bạn là vậy? (Vâng) Đó là lý do chúng ta gặp rắc rối trong việc hiểu những giấc mơ của mình. Chúng ta tạo ra thế giới nhỏ cá nhân của chính mình mỗi tối khi đi ngủ?

C: Vâng, và bạn được cho là vậy.

D: Nhưng nó thường có nhiều biểu tượng không có nghĩa gì đối với tâm trí tỉnh táo của chúng ta.

C: Họ chỉ cần tìm để hiểu. Nếu họ tập trung vào nó, họ sẽ hiểu.

D: Chúng tôi luôn nghĩ rằng nó đang cố nói các thứ với chúng tôi thông qua những biểu tượng.

C: Đó là vậy. Chỉ cần tập trung vào nó và bạn sẽ hiểu.

D: Nhưng khi chúng tôi thức dậy và trở lại với thực tại này, thực tại này có ý nghĩa với chúng tôi hơn. (Vâng.) Vì vậy, mỗi đêm, chúng ta đi vào một thế giới khác mà chúng ta đã tạo ra. (Vâng.) Thế giới trong trạng thái mơ đó của chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại chứ?

C: Tất nhiên! Nó chỉ là một cái khác... khi bạn đi ngủ vào ban đêm, cái gì đảm bảo bạn phải thức dậy vào sáng hôm sau?

D: Vâng, chúng tôi nghĩ mình sẽ thức.

C: Nếu cơ thể bạn chết thì sao?

D: Vâng, điều đó xảy ra với mọi người.

C: Vâng. Trên sao dưới vậy.

D: Và nếu cơ thể chết, bạn sẽ đi vào thế giới tinh thần, phải không? (Vâng) Khác với thế giới giấc mơ. Đúng không?

C: Đúng.

D: Nhưng theo cách đó bạn sẽ biết bạn không còn mơ nữa. Bạn đã bước vào thế giới tinh thần.

C: Bạn sẽ vậy?

D: Vâng, bạn nghĩ bạn sẽ vậy. (Charles cười) Người ta từng nói cho tôi biết thế giới tinh thần trông như thế nào. Nó có vẻ là một nơi khác.

C: So với cái này.

D: Vâng. Tất cả họ đều mô tả nó theo cùng một cách, và so sánh với thế giới giấc mơ chúng ta thấy vào ban đêm — nó có vẻ là một thứ khác biệt. (Vâng.) Điều này có thể trở nên rất khó hiểu. Đối với tâm trí con người chúng tôi. Nhưng tôi luôn tìm kiếm thông tin. Tôi có thể chia sẻ thông tin này với người khác, trong công việc của tôi không?

C: Vâng, vâng.

D: Tôi luôn tìm kiếm những thứ khác biệt mà chúng tôi không nghĩ đến, mặc dù tôi biết tôi không hiểu nó. Trên đường đi, có lẽ một ai đó ở đâu đó có thể khai triển nó.

C: Âm thanh là cách Thượng Đế đã nói giấc mơ thành sự sáng tạo. Nó bắt đầu với âm thanh.

Đây là cách mà Kinh Thánh bắt đầu câu chuyện khi Thượng Đế nói thế giới của chúng ta vào sự sáng tạo. “Và Thượng Đế nói, “Hãy có ánh sáng ở đó; và ở đó có ánh sáng.” Sáng Thế ký 1: 3. Mỗi bước của quá trình sáng tạo trở thành hiện thực khi Thượng Đế nói ra.

* * *

Trong một phiên khác, người phụ nữ mà tôi sẽ gọi là “Barbara” muốn khám phá một số sự kiện mà cô nghĩ đã xảy ra trong suốt các trải nghiệm xuất hồn. Cô trải nghiệm đi qua những đường hầm và các thứ tương tự. Trong một trong số đó, điểm cuối của cô ấy là vào trong một khoảng thời gian khác. Tôi nghĩ chúng nghe giống như đi vào các chiều kích khác bằng cách đi qua cổng thời gian. Điều này đúng phần nào. Tiềm thức nói, “Đó là một ký ức. Một ký ức của không gian liên kết.”

D: Nó có vẻ khó hiểu. Nó có vẻ là trong quá khứ của chúng ta như chúng ta biết nó.

B: Không có quá khứ.

D: Đó là những gì cô ấy nghĩ là nó và khi trở lại, nó thật khó hiểu. Những người trong trải nghiệm khác nghĩ cô ấy không nên ở đó.

B: Nó chỉ là một liên kết đến không gian khác. Nó không gây hại gì ngoài việc khiến cô ấy tò mò.

Trong một trải nghiệm khác mà Barbara cũng đến một trải nghiệm xuất hồn, cô thấy mình ở trong công viên nói chuyện với nhiều người. Một người trong họ nói với cô rằng ông thích đến công viên, vì ở nơi khác ông phải ngồi xe lăn. Tôi hỏi điều gì đã xảy ra lúc đó.

B: Họ đưa cô ấy đi.

D: Ai đưa cô ấy đi?

B: Những tâm trí. Tâm trí đưa cô ấy. Tâm trí cô là tâm trí của họ. Những tâm trí đều nghĩ.

D: Nhưng, họ ở đâu?

B: Một nơi khác.

D: Và tâm trí của những người trong công viên đã đưa cô ấy đến đó? (Vâng) Cô ấy có thường làm vậy không? (Không) Bởi vì cô ấy nghĩ nó đã quen thuộc theo một cách.

B: Nó luôn giống nhau. Tâm trí tạo ra.

D: Họ tạo ra nơi này và tất cả họ đều đến đó?

B: Vâng, đó là liên lạc với các liên kết khác.

Đây không phải tâm trí của người Barbara quen biết trong cuộc đời hiện tại, nhưng cô biết họ ở một tầng thứ khác. Đó là lý do tại sao họ có vẻ quen thuộc.

D: Đây có giống với cõi tinh thần không, nơi chúng ta đến khi chết và bỏ lại thân xác?

B: Không, cái này khác. Những người khác tạo ra nó. Đó là trung tâm của một đường hầm. Nơi có những người đến từ đầu này và đầu kia. Họ gặp nhau, tạo ra môi trường xung quanh, và ở lại đó một lúc.

D: Nhưng cô ấy nói, khi cô ấy trở lại đây, nó đã rất mạnh mẽ. Chuyện gì đã xảy ra ở đó?

B: Cô ấy bướng bỉnh.

D: (Cười) Vì vậy, nó đưa cô ấy trở lại trong cơ thể trong thực tại này? (Vâng) Đây có phải là điều đôi khi xảy ra khi chúng ta mơ ban đêm? Chúng ta có đi đến những nơi mà tâm trí tạo ra không?

B: Giống-như-tâm-trí, vâng.

D: Nhưng chúng ta luôn luôn trở lại cơ thể này, phải không?

B: Vâng, nhưng có giao tiếp. Không phải ở tầng thứ ý thức. Trên các tầng thứ khác. Có nhiều ngôi nhà, nhiều tầng thứ. Và bạn đôi khi đi đến những cái được tạo ra bởi giống-như-tâm-trí.

D: Điều này xảy ra thường xuyên?

B: Không thường xuyên.

D: Nhưng thường thì chúng ta không nhớ được như cô ấy. Cô ấy nhớ rất nhiều, phải không?

B: Cô ấy nhớ quá nhiều. Cô ấy có một trí nhớ tốt.

Sự kiện này nghe có vẻ giống như nhóm tạo ra thực tại của họ mà Charles đã nói. Người mơ mơ giấc mơ.

* * *

Người bản xứ chấp nhận các khái niệm siêu hình này thoải mái hơn nhiều so với những cá nhân hiện đại. Ví dụ, niềm tin của thổ dân Úc giải thích câu chuyện về sáng tạo bằng cách nói người mơ đã mơ nó thành hiện thực. Họ nói giấc mơ đầu tiên của Người Mơ là các yếu tố: lửa, đất, khí, nước. Rồi anh ta tiếp tục từ đó. Khi trở nên chán với mỗi sáng tạo mới, anh ta lại tiếp tục sáng tạo ra. Họ cũng tin thế giới thực không phải là trên Trái Đất, mà là ở cõi tinh thần. Họ gọi cuộc sống của mình trên Trái Đất là “Thời Gian Mơ”, như thể nó không phải là “thực”. Vì vậy, họ vui mừng khi ai đó chết đi, vì họ biết người đó đang rời Thời Gian Mơ và trở về nhà. Họ dễ chấp nhận các khái niệm mà thách đố chúng ta.

* * *

Khái niệm đáng kinh ngạc này đã được lặp lại nhiều lần trong công việc của tôi — không có gì trong cuộc sống của chúng ta là thật, đó chỉ là ảo ảnh. Ý tưởng này làm tôi xáo trộn, vì nó thách thức quan niệm của tôi về hiện thực. Mọi thứ trong cuộc sống chúng ta giống như thật và vững chắc, từ môi trường sống và làm việc đến cảm giác và cảm xúc của những thứ chúng ta yêu thương. Nếu những điều thân thương và quý báu nhất trong cuộc đời chúng ta đều chỉ là ảo ảnh, thì làm thế nào chúng ta nhận thức hiện thực được đây? Tôi thấy thoải mái hơn khi xem những khái niệm này như “trò tiêu khiển trí óc”. Một cái gì đó để suy ngẫm mà thách thức hệ thống niềm tin và đẩy tâm trí chúng ta đến bờ vực hiểu biết. Một cái gì đó để triết lý hơn. Nhưng rồi vào cuối ngày, chúng ta sẽ đặt nó lên trên kệ sách và nghĩ, “Thật thú vị. Nó thách thức hệ thống niềm tin của tôi. Nó khiến tôi nghĩ theo một hướng mới. Nhưng bây giờ tôi phải quay về thế giới “thực” rồi.” Ngay cả khi nó thực sự chỉ là một ảo ảnh, thì đó vẫn là thực tại duy nhất mà chúng ta biết được. Vì vậy, chúng ta phải sống ở bên trong nó.

Lần đầu tiên trong nhiều kiếp sống của mình, chúng ta bị thách thức với những thông tin mới mẻ và khác biệt. Không có gì giống thế này từng xảy ra trong những ngày đầu nghiên cứu của tôi. Có lẽ “họ” trình bày nó bây giờ là do đã đến lúc nhân loại mở rộng tâm trí để chấp nhận những ý tưởng cấp tiến. Có lẽ đã tới lúc, vì chúng ta đang chuyển đổi toàn thể vào một thực tại mới trong một tần số và rung động mới. Tâm trí chúng ta cũng phải thay đổi, để chấp nhận thế giới mới và khác biệt mà chúng ta đang bước vào. Có lẽ đó là nguyên nhân chúng ta đang được đưa cho những thách thức để thay đổi suy nghĩ phàm trần của mình, chúng ta đã bị mắc kẹt trong hàng thiên niên kỷ. Thế nhưng, cũng phải có một trách nhiệm đối với mô hình mới và cách suy nghĩ mới. Sẽ là quá dễ dàng để trượt vào một chế độ thụ động. Chúng ta có thể nói, “Tôi có thể chỉ lướt qua đời và không phải lo lắng về bất cứ điều gì, bởi vì không có gì là thật. Mọi thứ đều là ảo ảnh. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Vì vậy, tôi làm gì cũng không quan trọng. Tôi không có ảnh hưởng gì hết cả.” Rõ ràng quá dễ dàng để ngồi xuống và mặc kệ sự đời. Quá dễ dàng để cho phép đời trôi qua bạn bởi vì bạn đã rút lui khỏi nó.

Tôi tin đó không phải lý do mà chúng ta đã chọn để ở đây trong thế giới tại thời điểm này. Sự giác ngộ đi kèm với trách nhiệm. Đó là một trong những lý do chúng ta phải luân hồi nhiều lần. Mất rất nhiều thời gian để làm cho đúng. Chúng ta đã bị cuốn vào thế giới vật chất quá lâu đến mức quên mất lý do tại sao mình lại đến lúc đầu. Đây cũng là nguyên nhân nhiều linh hồn tiến bộ đã chọn đầu thai ở đây, giúp đỡ chúng ta khi chúng ta di chuyển vào chiều kích tiếp theo. Trong một cuốn sách của tôi, tôi được cho biết lý do chính để đầu thai trên Trái Đất là học cách sử dụng và thao tác năng lượng. Vì vậy, đời có thể là một ảo ảnh. Đời có thể chỉ là một giấc mơ. Nhưng đó là giấc mơ của chúng ta, ảo ảnh của chúng ta.

Chúng ta có thể thay đổi thế giới và thay đổi hoàn cảnh của mình một khi nhận ra sức mạnh mà chúng ta đang có. Chúng ta có thể thực sự tạo ra phép lạ. Chúng ta có thể làm cho thế giới trong chiều kích tiếp theo trở thành thiên đường thật sự trên Trái Đất. Điều này sẽ tăng hiệu quả gấp trăm lần so với ngồi xuống và để đời trôi qua mình. Việc sử dụng và kiểm soát năng lượng sẽ trở nên quan trọng hơn trong thế giới mới. Chúng ta đang mang lại sức mạnh và tài năng đã bị lãng quên từ lâu, bởi vì thế giới cuối cùng đã sẵn sàng. Bằng không, khi qua tới cõi bên kia, chúng ta sẽ được bảo rằng mình từng có cơ hội thay đổi thế giới và đã không nhận lấy nó. Rồi nó trở thành nghiệp và chúng ta phải lại trải qua toàn bộ những điều này cho tới khi chúng ta rốt cuộc hiểu ra. Việc đưa ra nhiều khái niệm phức tạp hơn đang chuẩn bị cho tâm trí chúng ta để chấp nhận thế giới mới đang đến. Chúng ta không thể cứ bị động nếu chúng ta muốn dấn thân vào thực tại mới, giấc mơ mới, ảo ảnh mới.

* * *

Trong công việc của mình, tôi thường được bảo khi chúng ta ra khỏi cơ thể vào ban đêm lúc ngủ, hoặc bằng ý chí hướng dẫn và chỉ đạo, chúng ta sẽ đi đến các thế giới khác cũng như du hành trên hành tinh vật lý này của mình. Người ta có thể quay về cõi giới tinh thần để trò chuyện với người hướng dẫn của họ và nhận được thêm chỉ dẫn xử lý các sự kiện trong cuộc đời mình. Hoặc lời khuyên về việc tạo ra các sự kiện tiếp theo mà họ đã giao ước để trải nghiệm. Hay có thể chỉ là một cuộc kiểm tra được hoàn thành bằng cách trở về “nhà” thăm viếng những người mà chúng ta không nhớ về khi tỉnh táo. (Đây được giải thích ở chương khác trong cuốn sách này rằng chúng ta ra khỏi cơ thể mình vào ban đêm lúc ngủ.)

Đây là một trong những lý do mà trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều. Họ đang thích ứng với cơ thể vật lý, và chỉ tỉnh dậy khi cơ thể cần sự chú ý. Họ vẫn còn kết nối với cõi tinh thần, và lui tới để nhận được hướng dẫn. Tinh thần không hoàn toàn gắn liền với cơ thể cho đến khoảng hai tuổi. Thời gian đó, họ không ngủ nhiều. Đây cũng là lời giải thích cho Hội Chứng Đột Tử Ở Trẻ Sơ Sinh mà các bác sĩ khó có thể hiểu. Có những dịp khi linh hồn đang trên một chuyến viếng thăm cõi giới tinh thần và quyết định (không vì lý do gì) không trở về cơ thể. Có lẽ nó đã quyết định rằng hoàn cảnh nó được sinh ra hiện tại không có lợi cho việc làm ra trải nghiệm trong cuộc đời này, và cơ thể khác trong một môi trường khác có thể có nhiều thuận lợi hơn. Có lẽ đó là một bài học cho cha mẹ. Một cái gì đó mà họ phải học, bởi trải nghiệm tiền kiếp với linh hồn của đứa trẻ mới sinh. Có lẽ tinh thần của đứa trẻ ở lại quá lâu ở cõi bên kia. Đó là một sự cố, và nó đã không trở lại kịp lúc. (Tuy vậy tôi đã được bảo không có sự cố giống như vậy.) Tinh thần phải trở về cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cơ thể sẽ hết hạn. Nó không thể tồn tại mà không có tinh thần (hay tia lửa sự sống) ở bên trong mình.

Ngoài ra, một thực tế phổ biến là người già ngủ nhiều hơn, nhất là khi họ mất khả năng hoặc bị ốm. Họ cũng đang thực hiện chuyến đi đến cõi giới tinh thần để trò chuyện với người hướng dẫn và master của họ, chuẩn bị cho quá trình biến đổi của họ. Khi linh hồn nghĩ mọi thứ đã sẵn sàng, nó quyết định ở lại đó, không cần cơ thể vật lý nữa. Cơ thể đã trở nên mòn mỏi hoặc hư tổn đến mức giữ nó tiếp tục sống là vô ích. Trong những trường hợp này, người ta thường chết trong giấc ngủ khi tinh thần của họ đang ở trong những chuyến đi này.

Nếu chúng ta chỉ là người mơ mơ cái chúng ta cảm nhận là thực tại, đây giải thích điều mà nhiều khách hàng của tôi nói khi họ sống lại tiền kiếp của mình. Khi đi qua trải nghiệm chết và ở cõi bên kia, họ nhìn lại và nói, “Đó chỉ là một trò chơi, chỉ sắm vai nhân vật trên sân khấu. Khi tôi ở đó, nó quá phức tạp và dường như mất rất nhiều thời gian, nhưng nó chỉ là một cái nháy mắt.” Họ coi cõi giới tinh thần là “thực tại” thực, và cuộc sống mà họ vừa rời đi chỉ là ảo ảnh. Cá nhân tôi muốn nghĩ nó là thực nhiều hơn. Chúng ta trải qua rất nhiều đau đớn và khổ tâm khi sống trên Trái Đất, tôi muốn nghĩ rằng nó có mục đích và sẽ còn đó. Tất nhiên, tôi được bảo điều này là đúng, bởi tất cả chúng ta đều đang trải nghiệm và học những bài học, như vậy kiến thức và thông tin thu được có thể về lại với Thượng Đế. Bằng cách này, cuộc đời chúng ta, dù tốt dù xấu, được đưa vào một kho lưu trữ hoặc thư viện khổng lồ, nơi chúng vẫn tồn tại mãi mãi. Liệu chúng ta có sống đời mình khác đi nếu biết mọi thứ đều đang được ghi lưu hay không; khắc vào đá để vĩnh hằng theo đúng nghĩa đen?

Tôi có một đứa con gái làm y tá trong bệnh viện, sau đó làm y tá chăm sóc sức khỏe tại gia trong nhiều năm. Con bé kể cho tôi câu chuyện về một người đàn ông liệt giường và đau đớn. Gia đình biết ông sắp chết và nghĩ sẽ là một phước lành khi điều đó xảy ra. Ông đã dành rất nhiều thời gian để ngủ. Ông nói với con gái tôi rằng ông đã thực sự du hành ra khỏi thân thể mình, và trong thời gian đó thì không có đau đớn. Ông ta thực sự đang làm việc trong trạng thái đó. Ông đang xây một ngôi nhà đẹp ở cõi bên kia. Ông biết khi ngôi nhà hoàn thành, ông sẽ ở lại đó và cuộc đời này sẽ không còn tồn tại nữa. Ông đã lặng lẽ ra đi vào một đêm trong giấc ngủ, con gái tôi đơn giản nói, “À, con đoán ông ấy đã hoàn thành ngôi nhà của mình rồi chuyển tới.”

Tôi luôn luôn cho rằng ông đã xây ngôi nhà của mình trong cõi giới tinh thần, vì chúng ta có thể tạo ra bất cứ cái gì mình muốn ở đó. Nhưng có lẽ ông đã xây dựng nó trong thế giới giấc mơ, nơi tinh thần cũng có thể tồn tại. Đây là những gì đã được chỉ ra trong phiên này, rằng chúng là hai thế giới khác nhau, nhưng cũng giống nhau về nhiều mặt. Nếu mọi thứ đều là ảo ảnh, chúng ta sẽ biết thế nào đây? Thực tại là gì? Nếu chúng ta chỉ là những nhân vật diễn đạt giấc mơ của một người mơ lớn hơn, thì chuyện gì xảy ra khi “anh ta” hoặc “nó” thức dậy?

Đây là những lý thuyết hoặc khía cạnh thú vị để suy ngẫm, nhưng chúng chỉ khiến tôi phiền não và cho tôi những cơn nhức đầu. Có lẽ để chúng lại cho “những nhà tư tưởng” thích khám phá các lý thuyết phức tạp thì sẽ tốt hơn. Còn tôi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một báo cáo viên và viết ra những gì tôi đã phát hiện. Bây giờ tôi phải trở lại với ảo ảnh của mình. Cơ thể không có nhu cầu vật lý, và đó là thực tại của tôi cho thời điểm này. Tôi có thể ngừng làm tổn thương bộ não nghèo nàn của mình với những thứ mà để lại cho các nhà triết học và ẩn sĩ sống trong hang động thì tốt hơn.

Chương 28
MỘT LỰA CHỌN KHÁC VỚI WALK-IN

Nhiều phiên của tôi bao gồm một số khía cạnh khác nhau, rất khó để biết phải đưa thông tin vào mục nào. Tôi cố gắng suy nghĩ về chủ đề chính của thông tin hơn là cố cắt nhỏ nó ra. Đây là một ca như vậy. Nó chứa thông tin về ET, dù là một khái niệm khác. Nó cũng chứa thông tin về một phiên bản khác của Walk-in. Tôi quyết định đặt nó vào mục về các mặt khác nhau của linh hồn này. Có những tài liệu tham khảo đến các chương khác, nơi có thể tìm thấy thông tin tương tự. Mọi thứ trong cuốn sách này dường như đều được truy cập tới lui.

Phiên cá nhân này được thực hiện vào tháng hai năm 2002, khi tôi ở một nhà nghỉ tại Eureka Springs, Arkansas. Đây là thời gian tôi dành riêng cho các phiên cá nhân, tập trung vào khu vực địa phương: Arkansas, Missouri, Kansas và Oklahoma.

Trong vài năm qua, tôi nhiều lần được cung cấp thông tin hoặc khái niệm mới từ một trong những khách hàng của mình. Sau đó, khách hàng tiếp theo đến cho phiên của họ, và khái niệm mới đó được mở rộng. Hầu như ai đó hay cái gì đó ở cõi bên kia đang giám sát các phiên làm việc của tôi, và quyết định sẽ đưa ra mẩu thông tin nào, vào thời điểm nào. Tất nhiên, tôi biết “họ” có vẻ có thể nhận thức những gì được đưa ra trong mỗi phiên, bởi vì “họ” hình như luôn biết về tôi và công việc của tôi. Nhiều lần vào cuối buổi, họ sẽ nói, “Đây là mẩu kế tiếp của thông tin bạn cần cho các cuốn sách của mình.” Hoặc “Bạn nói bạn nghĩ mình đã sẵn sàng cho khái niệm tiếp theo. Vâng, nó đây.” Đây không phải là ngẫu nhiên hay bất cứ cái gì tôi cố ý làm, bởi vì các mảnh của trò đố ghép hình đến từ những người không quen biết nhau khắp trên thế giới, và không biết thông tin mà tôi đang tích lũy. Đôi khi tôi được cho một mảnh từ một người ở Hoa Kỳ, rồi nó được mở rộng bởi một người ở Anh hay Úc. Vì vậy, nó chắc chắn đang được giám sát bởi một người có khả năng nhìn thấy tất cả mọi thứ tôi làm và tất cả những người tôi làm việc cùng.

Điều này xảy ra thường xuyên mà tôi không ngạc nhiên và rất thoải mái với bất cứ ai đang điều hành show. Ca này là một ví dụ về những gì tôi muốn nói. Trong khi làm các phiên cá nhân ở Eureka Springs, tôi nhận được từ Aaron – kỹ sư của NASA, một số thông tin về “Star Children” hay “tình nguyện viên đặc biệt” được bảo vệ khỏi sự tích lũy nghiệp. Sau đó, khách hàng tiếp theo của tôi, Bobbi, đến cho phiên của cô, và ý tưởng được mở rộng. Dù là ai cung cấp thông tin và giám sát hoạt động, thì tôi cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của họ. Cũng như tôi, họ hiểu đã tới thời điểm để một số thông tin nhất định đến với người dân Trái Đất. Tất nhiên, họ cũng nhiều lần nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ có thể có hết mọi thông tin, bởi vì tâm trí chúng ta không bao giờ có thể xử lý nó. Do đó họ đưa ra những thứ tương tự và ví dụ để minh họa tốt nhất có thể trong phạm vi hạn chế của tâm trí hạn hẹp của chúng ta.

Sau khi nhập thần, Bobbi rời khỏi đám mây và thấy mình trong một quang cảnh sa mạc hoang vắng. Cô ấy là một người nam gần như trần trụi đang tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn cho gia đình mình. Nhóm của ông sống trong những hang động sau khi bị người da trắng đuổi khỏi vùng đất của mình. “Họ muốn kiểm soát. Họ muốn chiếm cứ. Và họ thấy chúng tôi không có giá trị.” Nơi trước kia người dân của ông trồng thực phẩm, bây giờ họ đã thoái lui thành tìm kiếm bất cứ thứ gì (động vật nhỏ, thằn lằn và côn trùng) để ăn. Họ đói, và ông ta cảm thấy cung cấp thức ăn là trách nhiệm lớn lao của mình. “Có một mối quan tâm thực sự cho sự sống còn. Chúng tôi đang đói. Tôi có thể cảm thấy điều đó trong dạ dày của mình.” Người đàn ông có cảm giác nghĩa vụ khi minh đã đi mà không đem thức ăn, như thế những người khác có thể ăn. “Tôi có thể cảm thấy dạ dày của tôi có những thách thức.”

Cuối cùng ông ta chết vì thiếu dinh dưỡng. Dù đã loại bỏ mình vì những người khác, nhưng ông cảm thấy mình đã để họ thất vọng. Ông cảm thấy rất nhiều trách nhiệm, và bằng cách chết, ông rời bỏ họ làm họ không có ai kiếm thức ăn cho mình. Tôi phải thuyết phục rằng ông đã làm tốt nhất có thể.

Ông nói, “Nó liên quan đến dinh dưỡng, không nhận được chất dinh dưỡng phù hợp cho cơ thể. Tôi cảm thấy tôi phải hy sinh cho họ. Nếu chỉ có tôi giữ được sức mạnh của mình. Tôi nghĩ rằng cho họ thức ăn của tôi là hữu ích, và như thế thì không được. Tôi hy sinh mạng sống của mình cho tất cả bọn họ, sau đó tôi cảm thấy xấu vì đã bỏ họ lại. Tôi để họ xuống, bởi vì tôi thực sự cần phải chăm sóc bản thân mình trước tiên. Tôi đã không làm điều đó. Tôi sẽ có giá trị hơn cho họ nếu tôi đã chăm sóc và nuôi dưỡng bản thân mình. Đó là một cuộc sống khó khăn, đầy thách thức.”

D: Bạn đã học được gì từ điều đó?

B: Tôi học được rằng tôi không phải hy sinh bản thân mình cho người khác. Đó là việc làm sai. Tôi đã cảm thấy có trách nhiệm quá mức với hành trình của họ, và tôi không nhận ra rằng tôi nên để họ tự chịu trách nhiệm về mình. Đó là cùng-lệ-thuộc. Và hệ thống tiêu hóa của tôi đều bị rối tung vì không nhận được các chất dinh dưỡng thích hợp. Tôi luôn cảm thấy không có đủ.

Bobbi được giải thích rằng cuộc đời này đã được cho cô ấy thấy để giúp giải thích những vấn đề sức khoẻ cô ấy có trong cuộc đời hiện tại liên quan đến hệ thống tiêu hóa của mình.

Bởi vì cuộc đời này quá ngắn, nên có thời gian để khám phá một cái nữa. Vì vậy tôi bảo cô ấy đi tới hoặc đi lùi đến một thời gian khác, nơi mà có gì khác cô ấy cần xem.

B: Tôi về lại thời gian trong cuộc đời này khi tôi còn nhỏ.

Thỉnh thoảng khi thân chủ lựa chọn một sự kiện xảy ra trong cuộc đời hiện tại, thì tức là có điều gì đó cần phải khám phá. Thông thường, đó là điều mà tâm trí ý thức hoặc lãng quên hoặc không bao giờ biết đến lúc đầu. Tiềm thức phơi bày nó bởi một số lý do. Có thể có một cái gì đó mà Bobbi cần tìm hiểu, vì vậy tôi quyết định để cô ấy ở đó thay vì đưa cô ấy đến một tiền kiếp khác.

B: Tôi có một số kháng cự ở đó. Tôi cảm thấy cô đơn. Tôi cảm thấy sợ.

D: Nhưng bạn không cô đơn, phải không? Bạn có một gia đình lớn.

Bobbi có mười hai anh chị em, nhưng cô bị bạc đãi, cùng với những người khác trong gia đình, chủ yếu là vì bố mẹ làm việc quá sức khiến họ không thể thể hiện ra tình cảm gì. Bobbi là song sinh, và em gái là người duy nhất cô có mối liên hệ khi lớn lên.

B: Tôi cảm thấy họ không quan tâm đến tôi. Em tôi ở đó, nhưng cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn. Rất cô đơn.

D: Bạn đang thấy thời gian nào trong cuộc đời mình?

B: Khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi đi trên con đường đất mà chúng tôi đã sống. Đó là em gái và tôi. Còn con chó của chúng tôi nữa.

D: Ngay cả với gia đình lớn và em gái bạn, bạn vẫn cảm thấy cô đơn.

B: Ừm. Một số trong họ đã đi khỏi khi tôi được sinh ra. Đó là một gia đình lớn. Tôi còn rất nhỏ. Tôi thấy ngôi nhà mà chúng tôi ở, và tôi thấy một ngôi nhà khác. Có hai căn nhà. (Tạm dừng) Có gì đó trên bầu trời. Đó là lý do tại sao tôi sợ hãi. Có một ánh sáng trên bầu trời.

D: Bạn nói em gái của bạn ở với bạn, và con chó?

B: Tôi không thấy cô ấy ở với tôi lúc này. Tôi một mình. Có ánh sáng. Và nó làm tôi sợ. Tôi không biết nó là gì. (Lặp đi lặp lại như thì thầm:) Tôi không biết nó là gì. Nó chỉ là một ánh sáng rực rỡ. (Một tiếng thì thầm) Tôi không biết nó là gì.

D: Bạn có cảm thấy cần phải trở lại ngôi nhà không?

B: (nhấn mạnh) Không! Tôi không thích căn nhà! Tôi không muốn quay lại đó. Đó là nơi tôi cảm thấy cô đơn. Tôi không thích ở đó. Tôi thích ở ngoài. Tôi cảm thấy bên ngoài an toàn hơn.

D: Vậy điều gì xảy ra khi bạn thấy ánh sáng?

B: (thì thầm) Nó đến gần hơn, không phải quá đáng sợ. Nó khác. Tôi không sợ, chỉ tò mò. Bởi vì ánh sáng có cảm giác tốt hơn. (giọng nhẹ khó nghe, chỉ băng ghi được:) Tôi nhảy trở lại! (Lớn hơn) Có gì đó trong ánh sáng. Giống như ai đó trong ánh sáng. Gần giống như họ kéo tôi lên, bởi vì tất cả là một bất ngờ, tôi chỉ là... có sinh mệnh này trong ánh sáng. Và rồi điều tiếp theo tôi biết, tôi không có ở đó. Tôi không còn ở trên mặt đất nữa.

Tôi cố trấn an cô ấy, như thể nói với một cô bé, bởi vì đó là cách cô ấy nghe. Cô đã có những đặc điểm của một đứa trẻ, điều đó có nghĩa là cô đang tái diễn sự kiện đúng như nó đã xảy ra.

B: Nhưng tôi nhắm mắt lại. Tôi không biết tôi muốn thấy điều này. Tôi cảm thấy ai đó chạm vào tôi, tôi vẫn còn sợ hãi. Dạ dày của tôi... Tôi cảm thấy nó trong dạ dày của tôi.

D: Bạn có muốn mở mắt và xem điều gì đang xảy ra không?

B: Vâng, tôi nghĩ tôi sẽ làm. Đụng chạm không phải là xấu. Có sinh mệnh này ở đó trước mặt tôi. Đó là sinh mệnh mà tôi đã từng nhìn thấy trước đó với mái tóc vàng hoe. Nhưng trong ý thức của tôi, có nhiều tóc hơn. Nó không phải là loang lổ. Và đó là mẹ tôi. Mẹ tôi. (Cảm xúc của cô bắt đầu xuất hiện).

D: Làm thế nào bạn biết điều đó?

B: (tức tối) Bạn luôn luôn biết mẹ của mình!

D: Đó là cảm giác bạn nhận được?

B: (Tình cảm, gần khóc) Vâng, vâng.

D: Em gái ở với bạn hay bạn ở một mình?

B: (Cố gắng không khóc) Giờ tôi đang ở một mình.

D: Bạn có thể nhìn thấy mình đang ở đâu không?

B: (nghẹn ngào, sau đó:) Giống như một căn phòng. Tôi giống như ở trên bàn. (Lặp lại hai câu cuối cùng) Và tôi ngồi dậy.

Sau phiên này, Bobbi gửi cho tôi một bức thư trong đó cô ấy cố giải thích và làm rõ một số điều đã xảy ra trong phiên. “Tôi vừa được đưa lên tàu, nhớ là nằm xuống và nhìn lên mẹ tôi. Bà ấy có mái tóc vàng hoe. Tôi đã có những giấc mơ về người phụ nữ này, nhưng tôi không biết bà ấy là ai. Bạn hỏi làm thế nào tôi biết đây là mẹ mình. Tôi nhớ mình đã trở nên rất phẫn nộ vì mọi người đều biết mẹ của họ. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ câu hỏi này rất ngớ ngẩn. Làm sao bạn lại không biết mẹ mình là ai? Bây giờ tôi cười khi nhớ về phản ứng dữ dội của mình lúc đó, cái thực sự chứng thực trải nghiệm cho tôi.”

Các chuyên gia có thể nói rằng cô bé đã tưởng tượng ra một người mẹ khác để thay thế người mẹ đã rất lạnh nhạt, làm việc quá sức, và không có thời gian cho cô. Nhưng nếu cô ấy đã tưởng tượng và tạo ra một người mẹ khác, tại sao lại là trên tàu vũ trụ?

Điều này cũng tương tự trường hợp trong The Custodians, cô gái trẻ được người cha “thực sự” của mình viếng thăm. Trong ca đó, khi nó bắt đầu gây ra những vấn đề trong cuộc sống thuở nhỏ của cô, người ngoài hành tinh nói với cô rằng ông ta không thể đến nữa, và những kí ức về ông đã bị xóa khỏi trí nhớ có ý thức của cô. Đây có phải là trường hợp tương tự mà những kí ức chỉ còn lại như những giấc mơ kỳ lạ?

B: (Cảm xúc) Và cảm giác tốt khi ở bên bà ấy. Mẹ đã ở đâu?! Và bà ấy nói, “Con có một nhiệm vụ. Con đang làm công việc, Bobbi. Con biết điều đó.” Bà ấy nói, “Con biết Trái Đất là gì. Con biết nó không có thật. Con biết đó là ảo ảnh. Con biết con là ai. Con biết con là con của mẹ, nhưng con biết con cũng là của toàn thể. Con biết rằng con không giới hạn. Con biết những điều này. Mẹ ở đây để giúp con nhớ những điều này. Mẹ ở cùng con.” Bà ấy nói, “Mẹ luôn ở bên con.” Đó không phải là tôi, đó là chúng tôi. Và chúng tôi, tôi nghĩ, là bà ấy. Và bà ấy ở đó. Bà ấy đang giúp tôi. Bà ấy nói, “Chúng ta ở cạnh con. Chúng ta ở bên con. Chúng ta luôn ở bên con.” Bà ấy nói, “Cái gì làm con nghĩ chúng ta sẽ không giúp đỡ cho con? Chúng ta luôn giúp con.” Tôi cảm thấy cô đơn. Tôi thấy cắt rời. Bà ấy nói, “Chúng ta đã phải cắt dây để con có thể sống cuộc sống. Chúng ta đã phải cắt dây để con có thể là một con người. Nhưng con không phải con người. Con đang có những trải nghiệm của con người, bởi vì con đang học. Con đang học. Chúng ta đang dạy con.”

D: Nhưng bà ấy nói bà ấy là người mẹ thực sự của bạn. Có phải bạn đã được sinh ra trong thân thể như một đứa trẻ?

B: Không, tôi đã không đến. Đó không phải là tôi.

D: Trong em bé, với chị em song sinh của bạn?

B: Không. Có một sự khác biệt ở đây.

D: Bà ấy có thể giải thích điều đó cho bạn không?

B: Nó liên quan đến thời gian cặp song sinh mất tích.

Đây là một sự việc đã xảy ra khi Bobbi còn rất nhỏ, gia đình cô vẫn coi là chuyện lạ. Cô đã yêu cầu khám phá điều này trong suốt phiên làm việc. Cô và em gái sinh đôi đã biến mất trong một thời gian và không ai có thể tìm thấy họ. Rồi họ bất ngờ trở lại sân trước nhà mình.

Nhân cách của Bobbi rút đi và sinh mệnh nói rằng mình là mẹ cô đã nói chuyện với Bobbi.

B: Có một sự hoán đổi. Chúng tôi có một cách. Tôi đang cố để xem liệu có thể giải thích điều này trong hạng mục con người không. Chúng tôi có một cách mà có thể... gần giống như một sự hoán đổi nhân cách theo cách nào đó. Nó giống như một sự thay đổi, hoán đổi. Có một sự thay đổi đã được thực hiện. Bạn đã không được sinh vào trong đó. Bạn đã quan sát đó, nhưng đó không phải là bạn. Đó không phải là bạn của bây giờ. Có một sự hoán đổi đã được thực hiện. Và không, nó không giống như trải nghiệm Walk-in. Bạn đã đúng với điều đó. Bobbi có ký ức của một cái tôi tương lai trên tàu vũ trụ với mái tóc vàng. Và đó là ký ức về người thực sự là bạn.

D: Thay vì một cuộc sống tương lai, đó là ký ức về những gì thực sự là cô ấy, ý bạn là vậy.

B: Của cái thực sự là cô ấy. Và cũng là phần nào đó từ tương lai, bởi vì không có thời gian ở đó. Không có thời gian. Bạn ở trong chiều kích nơi bạn nghĩ có quá nhiều với thời gian, và thời gian không quan trọng.

D: Đó là sự thật. Nhưng ý bạn là người của bạn trên con tàu đã chọn đứa trẻ này, cơ thể này, để làm gì...?

B: Cơ thể sẽ trải nghiệm nhiều điều mà chúng tôi muốn biết. Chúng tôi muốn biết về trải nghiệm của nhân loại. Bobbi, đó là lý do tại sao trên Trái Đất, bạn luôn quan tâm đến phần tâm lý con người. Bạn không quan tâm đến các giáo lý truyền thống. Tiền tuyến, bạn không hứng thú trong việc đến trường để học tâm lý. Đó không phải là điều bạn ở đó vì nó. Bạn quan tâm đến những ý nghĩa sâu sắc hơn. Bạn muốn có sự thật sâu sắc hơn. Và nó không có trong bản tính nhân loại. Bạn phải sống vì những trải nghiệm của nhân loại, vì vậy bạn có thể quyết định cái gì thật và cái gì không. Và chúng tôi luôn ở đó để cho bạn thấy. Và nó giống như, thư giãn, bởi vì con đường sẽ được rõ ràng. Hãy đi thôi.

D: Bạn có thể giải thích cho tôi điều này xảy ra như thế nào không? Không phải là một Walk-in. Bạn nói nó là không giống.

B: Không giống. Được rồi, tôi thấy cặp song sinh. Có một căn phòng. Cặp song sinh đang nằm trên bàn cùng nhau. Có gì đó... một số loại ... Tôi chỉ là gặp khó khăn khi giải thích những gì tôi đang nhìn thấy.

D: Chỉ cần cố hết sức.

B: Có một số loại máy móc. Một số loại, tôi muốn nói “implant”. Nhưng có một số loại hoán đổi hoặc cấy ghép. Họ hóa đổi như thế nào? Nó không phải là hoán đổi linh hồn. Cặp song sinh không muốn trải qua tất cả những thứ kia. Họ biết cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Trầm cảm. Gia đình là những nguồn năng lượng trầm cảm. Cặp song sinh, cặp song sinh ban đầu, không muốn làm điều đó. (Cô ấy gặp khó khăn trong việc tìm ra những từ ngữ) Đổi.... không phải là sự chuyển đổi. Chuyển tiếp? Truyền? Một cái gì đó... một số phần của hoán đổi. Cô ấy nói, “Bạn đang cố gắng quá vất vả.”

D: Chỉ cần để nó trôi đi. Sử dụng những từ bạn có thể tìm thấy.

B: Cô ấy nói, cặp song sinh rất vui vì... đó là chuyện họ đều đã đồng ý. Cô ấy nói, “Tất cả các bạn đã đồng ý đi vào và học điều này.” Tôi luôn tự hỏi tại sao em tôi và tôi không có liên hệ song sinh mà một người luôn biết mỗi khi người kia bị tổn thương, hay sự kết nối đó. Và cô ấy nói, “Đó là bởi vì các bạn bề ngoài là cặp song sinh, nhưng khác nhau. Sinh mệnh hiện tại của các bạn không giống như những cặp song sinh thông thường của Trái Đất. Bạn biết bạn không có kết nối đó. Cuộc sống của các bạn là song song bởi quá trình song sinh, nhưng các bạn là những nhân cách khác nhau. Các bạn là những sinh mệnh khác biệt. Các bạn đang trong các nhiệm vụ khác nhau. Bạn có các sứ mệnh khác nhau.”

D: Nhưng bạn đã nói tất cả đã đồng ý. (Ồ, phải.) Điều gì đã xảy ra với những linh hồn đã tiến vào ban đầu?

B: Họ hạnh phúc. (Cô ấy cười) Họ đang chữa lành.

D: Sau đó họ không ở lại. Không có hai tinh thần trong cơ thể cùng một lúc.

B: Có một thời gian, bởi vì Bobbi cần giúp đỡ để biết cách hoạt động. Vì vậy, có một thời gian mà cặp song sinh đã ở đó. Có những lúc có sự tham gia. Trong những ngày đầu. Ah! Bởi vì Bobbi không nhớ nhiều về tuổi thơ cô. Đã có những thời gian cô ấy tới lui trong ý thức. Tôi không biết làm thế nào. Cô ấy sẽ tới lui vì cô ấy đã học được nhiều hơn về tồn tại trong một đứa trẻ, trong cơ thể, và hợp nhập. Và chúng tôi sẽ không hoàn toàn bỏ rơi bạn. Ah, buồn làm sao.

D: Các tinh thần ban đầu đã đi đâu đó khác?

B: Vâng, tinh thần ban đầu đã ở đó. Có những thứ mà tinh thần ban đầu không thể giải quyết. Và các cô bé rất buồn.

D: Vậy điều gì đã xảy ra với tinh thần ban đầu? Bạn nói họ ở với nhau trong một thời gian.

B: Họ muốn về nhà. Họ nghỉ ngơi. Cô ấy nói, “Họ ổn. Họ đã đi đến một nơi nghỉ ngơi. Và từ nơi họ đang ở, họ có thể xem mấy chuyện này. Họ đã học được.” Cô nói, “Bobbi, họ cũng có thể học hỏi từ việc bạn trải qua những trải nghiệm đó. Vì vậy, giống như họ đã được tách ra một cách nào đó, nhưng vẫn là một phần của nó. Nhưng họ đã học cũng như bạn đã trải qua nhiều trải nghiệm. Họ không có can đảm. Họ không có sức mạnh. Họ không muốn trải qua tất cả những điều đó.”

D: Tại sao đây khác với Walk-in?

B: Đó là một quá trình khác.

D: Bạn có thể cho tôi biết chỗ khác biệt không?

B: Để tôi hỏi cô ấy. Cô ấy nói nhiều lần tinh thần nguyên bản sẽ trải qua phần lớn cuộc sống của Trái Đất cho đến khi nó đạt được một điểm quan trọng thực sự, nơi mà họ không thể tiếp tục nữa. Không có sức đề kháng nào với nó. Giống như bản ngã nhân cách đó muốn tận lực đi càng xa càng tốt trước khi nó bỏ cuộc, trước khi nó cho phép đi, trước khi nó hoán đổi. Và rồi, nó sẽ đến một điểm mà nó thấy rằng nó không thể tiếp tục. Ít nhất nó đã cố gắng. Ý tôi là, nó thực sự đã cố gắng. Tôi thấy sự quyết tâm. Tôi thấy thực sự cố gắng. Và họ cố gắng càng nhiều càng tốt, và thật khó khăn. Chính là quá khó. Và đó là khi họ hoán đổi. Nó giống như, trong nhịp thở mà ở đó có một phần tỷ giây giữa những hơi thở. Hít vào và thở ra, nơi các thứ xảy ra. Đó là nơi Thượng Đế ở. Và đó là vào những thời điểm mà có những cơ hội để những thứ khác xảy ra.

D: Đó là một Walk-in. Nhưng điều gì đã xảy ra cho Bobbi mà khiến nó không phải cùng một loại?

B: Không. Đã có nhiều quá trình cơ học liên quan. Tôi không hiểu tại sao... đó không phải là từ ngữ. Có một số loại phân tử... Tôi thấy máy móc xung quanh. Tôi nhìn thấy các kết nối. Làm thế nào họ có thể kết nối tinh thần... (thì thầm) làm thế nào nó được thực hiện?

D: Họ có khả năng làm việc đó bằng máy móc?

B: Nó không phải là máy móc bình thường. Đó là năng lượng mà họ có, tôi đang nhìn thấy, trong tay của họ. Họ có thứ gì đó trong tay họ. (Thì thầm) Làm thế nào họ làm điều đó? Tôi không hiểu. Một số loại chuyển giao. Và khi tôi còn là một cô bé, giống như tôi thấy họ chỉ bước vào cơ thể, nhưng nó còn hơn thế nữa. Có sự chuyển đổi này. Tôi tiếp tục hỏi cô ấy cách họ chuyển nó. (Tạm dừng) Nó giống như một quá trình khoa học. Có máy móc xung quanh. Ah, máy móc phải liên quan đến sóng não. Họ làm điều gì đó với sóng não để giúp đạt được một tần số nhất định. Và khi có một tần số nhất định, có một số loại chuyển đổi có thể xảy ra. Đó là công nghệ chiều kích khác. Đôi khi Bobbi nhìn thấy cái gì đó giống như những tuyến năng lượng, và đó là tần số. Khi tần suất là đúng, có thể có sự chuyển đổi của tính cách, hoặc chuyển đổi của ý nghĩ, của ý thức. Liên quan đến tần số.

D: Có chuyện gì đó xảy ra với tôi. Những trường hợp Walk-in khác được thực hiện hoàn toàn bằng hoán đổi tinh thần. Và điều này nghe có vẻ như Bobbi là một sinh mệnh vật lý sống trên tàu vũ trụ chứ không phải tinh thần. (Vâng) Và cô ấy đã phải chuyển đổi theo cách đó. (Vâng) Những người khác là tinh thần đã bước qua, và họ đã đổi chỗ.

B: Vâng, có ý nghĩa. Bởi vì tại điểm chuyển nhượng... Tôi thấy hai thân thể nhỏ trên bàn ở đây. Nhưng có hai sinh mệnh người lớn hơn sẽ được chuyển giao. Người được chuyển nhượng. Người được chuyển nhượng sẽ đi vào. Nhưng có một hộp lưu giữ thời gian. Cô ấy chỉ nhớ nhiều về cô ấy thực sự là ai. Bởi vì các hộp lưu trữ thời gian ngủ say trong nhiều năm. Và bốn mươi tuổi là năm kích hoạt. Cô ấy biết lúc bốn mươi tuổi cần phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Bốn mươi là những năm quan trọng nhất trong sự thức tỉnh.

D: Đấy là khi kiến thức trở lại. (Vâng.) Sau đó, người được chuyển nhượng thực sự sống một cuộc sống vật lý trên tàu, và không phải là tinh thần đã qua đời.

B: Không, họ không có. Đó là một sự khác biệt.

D: Và bạn có khả năng để thực hiện chuyển nhượng trên tàu. (Phải) Nhưng phải có sự cho phép của linh hồn tồn tại.

B: Ồ, vâng.

D: Nhưng rồi nó đồng ý quay lại.

B: Chuyển nhượng sau đó sẽ quay trở lại.

D: Vì vậy, đó là một sự hoán đổi, nhưng được thực hiện với một sinh mệnh sống khác.

B: Tôi thấy người là Bobbi. Tôi thấy người đến gần như là một năng lượng nam. Tôi không hiểu tại sao nó sẽ là một năng lượng nam, bởi vì họ không phải nam hay nữ.

D: Ít nhiều song tính?

B: Vâng. Bỏ nó đi.

D: Vâng, tôi có thêm một câu hỏi. Điều gì đã xảy ra với thân thể của người được chuyển nhượng? Cái ở trên tàu? Nếu linh hồn rời khỏi cơ thể để vào cơ thể Bobbi, điều gì đã xảy ra với cơ thể đó?

B: Cơ thể giống như trong tình trạng đình trệ (Cô ấy gặp khó khăn với từ đó, và thấy khó phát âm). Có sự đình chỉ nào không? Đó là một sự đình chỉ. Giống như giấc ngủ? Giống như một giấc ngủ. Và khi bạn hỏi, câu trả lời đến ngay lập tức. Đó là một giấc ngủ, bởi vì đó là một chiều kích mà không có thời gian. Vì vậy, nó giống như cuộc đời ở Trái Đất không liên quan đến thời gian ở bên kia. Vì vậy, cơ thể sẽ ở trong... Tôi tiếp tục có trạng thái... Nó không chỉ là dừng, đình chỉ, thai nghén. Nó giống như sự ngưng nghỉ. Cơ thể đi vào đó trong một thời gian để học. Nó học về nhân loại. Bobbi xem xét nhân loại như người thứ ba. Cô ấy xem xét Trái Đất như Humansville. Và đó là những-thứ-con-người. Có nhà con người. Và cô nhớ khoảng thời gian khi cô hỏi cô đã làm gì trên tàu. (Bobbi đã có cảm giác [xuyên những giấc mơ] rằng cô ấy đã viếng thăm một chiếc tàu vũ trụ khi cô ấy ngủ) Và cô ấy dạy về Humansville. Cô ấy dạy về cuộc sống con người.

D: Vậy đây khác với Walk-in, bởi vì cơ thể ít nhiều ở đó trong một kiểu dừng hình chờ đợi cho sự trở lại của linh hồn. Cơ thể không chết. (Phải) Và linh hồn đang trên sứ mệnh Trái Đất, nhưng nó không muốn trải qua quá trình sinh ra. (Vâng) Sẽ có thêm nhiều sự lãng quên trong quá trình sinh ra?

B: (Vui mừng) Ồ! Nó ép đầu. Cho một số lý do nào đó đã được đưa vào. Quá trình sinh ra, khi họ đi qua kênh sinh, đó là khi những ký ức dừng lại. Có một sự phấn khích ở đây, bởi vì quá trình sinh ra có liên quan đến màn che. Nếu bạn đi qua đó thì tấm màn là dày hơn. OK. Điều đó có ý nghĩa.

Trong công việc của tôi với Walk-in, tôi có phỏng đoán này. Mọi người dường như chắc chắn hơn về tâm linh sau trải nghiệm cận tử hoặc Walk-in, nơi có sự hoán đổi của linh hồn. Thông qua công việc, tôi khám phá ra rằng quá trình sinh ra đã xóa đi ký ức, cũng là thời lượng dành cho em bé tập trung vào việc cố gắng làm cho cơ thể hoạt động: học bò, đi và cuối cùng là giao tiếp, khiến ký ức về cuộc sống ở cõi trung giới và nơi xuất xứ của linh hồn phai mờ. Mặt khác, Walk-in không trải qua những trải nghiệm xóa ký ức này và đi kèm với trí nhớ đầy đủ về nơi từ đó nó đến. Vì vậy, họ biết làm thế nào để sử dụng khả năng tâm linh của mình. Những khả năng này là tiềm ẩn hoặc ngủ đông, vì chúng ở trong rất nhiều người.

D: Vậy đây là lý do cô ấy đồng ý chuyện này. Và chuyện này đã xảy ra vào lúc cha mẹ nghĩ cô ấy mất tích.

B: Cô ấy biết đây là cách nó được thực hiện.

D: Và linh hồn tiến vào này lúc đó có thể xử lý tốt hơn? (Vâng.) Nó đồng ý để xử lý tất cả những điều xấu rất phức tạp mà cô ấy sẽ phải đi qua.

B: Vâng. Và để trụ được hơn.

D: Người mẹ thực sự và những người trên tàu, luôn ở với cô. (Vâng) Giúp đỡ cô ấy trong trạng thái tiềm thức?

B: Họ là “chúng tôi”, vâng.

D: Những người trên tàu này, họ có một ngôi nhà vật lý ở đâu đó không, hay họ chỉ sống trên tàu?

B: Có cái gì đó xa xôi, nhưng họ thực sự sống trên con tàu.

D: Nghề nghiệp của Bobbi là gì khi cô ở trên tàu, trước khi cô được chuyển nhượng?

B: Cô ấy là một nhà phiêu lưu.

D: (cười thầm) Cô ấy nghe giống thế.

B: Cô ấy yêu các ngôi sao, chúng tôi nói vậy. Cô ấy giống như một phi hành gia, chúng tôi sẽ nói vậy. Cô ấy là một nhà du hành không gian. (Cười) Giống như một người du hành xuyên qua các vì sao. Cô ấy yêu các thiên hà. Đây là lý do tại sao Bobbi thích các thiên hà. Đây là lý do tại sao cô ấy cảm thấy như ở nhà khi nhìn thấy mọi tinh vân, và tất cả những điều đó. Cô ấy đang trải qua những gì cô ấy yêu thích. Và có lần Bobbi biết cô ở trong các ngôi sao. Cô ấy sẽ nhìn thấy những vì sao. Cô ấy đã nhìn thấy qua đôi mắt của tôi. Và chúng tôi là những nhà thám hiểm không gian. Chúng tôi là thám hiểm chiều kích.

D: Và đây là một cuộc phiêu lưu khác. (Ồ, vâng!) Không phải sẽ có nguy cơ mắc kẹt ở đây khi bạn đi vào cơ thể vật lý trên Trái Đất sao?

B: Chúng tôi biết phải làm gì.

D: Tôi đang nghĩ về nghiệp.

B: Chúng tôi đều biết về tất cả điều đó. Chúng tôi nhận thức tất cả những điều đó.

D: Bởi vì luôn có nguy cơ tạo ra nghiệp khi bạn đến Trái Đất. Có vẻ như nó là thứ bạn không thể tránh được.

B: Những gì tôi thấy là giống như có một cái phim giữa... Tôi không thể giải thích nó tốt. Giống như một cái phim giữa... có một sự bảo vệ giữa đó.

Đây nghe có vẻ giống lúc Aaron nói rằng có một cái bọc bảo vệ được đặt xung quanh anh ta. Có lẽ phim là cái tương tự.

B: Chúng tôi hiểu được sự vồ bắt. Chúng tôi hiểu sự lôi kéo. Chúng tôi hiểu các cơ chế của việc bị hút vào đây. Tôi thấy việc chỉnh số. Chúng tôi có thể điều chỉnh các thứ. Nó có liên quan đến tần số. Nó có liên quan đến chỉnh số. Bobbi quan tâm đến tần số. Cô ấy hiểu tần số. Cô ấy đang học cách điều chỉnh vào các tần số khác nhau. Nhưng chúng tôi có thể sử dụng một tần số. Chúng tôi biết chúng tôi có thể đi xa đến đâu. Hãy đặt nó theo cách đó. Chúng tôi biết mình có thể đi xa đến đâu mà không bị cuốn vào tất cả những điều đó. Chúng tôi có thể nhìn thấy nó. Chúng tôi có thể nhìn thấy một bức tranh lớn hơn. Ồ, vâng, nó giống như keo dính. Những gì họ chỉ cho tôi cũng giống như keo dính mà bạn không thể tránh khỏi. Chúng tôi thấy sự nguy hiểm. Nó giống như bạn bị bắt lấy. Tôi nhìn thấy cái gì đó bị mắc kẹt trong... nó giống như giấy dính ruồi. Nó giống như những thứ khủng khiếp mà con người bẫy con vật nhỏ vào, và chúng không thể thoát được. Chúng tôi không muốn làm điều đó. Đó là một thứ-con-người. Nó giống như nhân loại các bạn ở trong giấy dính ruồi. Và các bạn đang cố gắng đi xung quanh trong tất cả những điều này. Và ôi, thật khó! Thật khó khăn cho các bạn.

D: Đó là lý do tại sao phải có một nhà phiêu lưu thực sự can đảm muốn làm điều này, bởi vì bạn có thể dễ dàng mắc kẹt.

B: Chúng tôi hiểu tần số rung động. Chúng tôi hiểu cơ chế của ranh giới mong manh để điều chỉnh. Tôi thấy chỉnh số. Chúng tôi hiểu làm thế nào để tránh, làm thế nào để duy trì. Nghiệp là giấy bẫy ruồi của các bạn. Giống như, thoát khỏi nó!

D: Vậy, bạn biết làm thế nào để không bị mắc kẹt.

B: Vâng, chúng tôi biết. Có một người đàn ông ở đây khá giỏi. Anh ta là người giám sát việc này. Có mẹ của Bobbi, có tôi... có Bobbi. Thật khó để giải thích tất cả những điều này.

D: Vâng, tồn tại ở hai nơi cùng một lúc.

B: Vâng, ở hai nơi cùng một lúc. Nhưng có một sinh mệnh khác ở đây. Dường như ở đây có một cơ thể và ở kia không có. Nó giống như một hiện hữu có sự hiểu biết lớn hơn giúp chúng tôi. Chúng tôi biết khi nào không dính vào giấy bẫy ruồi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Nhưng nghiệp của các bạn thực sự giống như một cái gì đó bị dính trên giấy bẫy ruồi mà cố gắng kéo ra.

D: Đây có phải là một trong những lý do tại sao Bobbi không có con?

Tôi đã khám phá điều này thông qua một thân chủ khác. Xem Chương 9, “Có Con Tạo Nên Nghiệp”.

B: Ồ, vâng. Có nhiều nghiệp liên quan đến việc đó. Cô ấy biết mình đã có đủ việc để làm.

D: Bởi vì khi có con bạn có nhiều gắn bó vào Trái Đất.

B: Nhiệm vụ có liên quan đến việc học nhiều hơn. Với cái chúng tôi muốn học hỏi từ chiều kích này. Chúng tôi muốn tìm hiểu về trải nghiệm của con người.

D: Chỉ sống những trải nghiệm, và không bị cuốn vào nghiệp.

B: Chính xác.

Trong bức thư Bobbi gửi sau phiên làm việc, cô ấy muốn giải thích những ký ức của mình về nghiệp quả: “Nghiệp trông giống như chuyện chúng ta làm với côn trùng bằng giấy dính. Ở một điểm, tôi đã được cho thấy một hình ảnh mà có thể giống như khi bạn bị kẹo cao su dính vào giày mình, và bạn không thể gỡ nó. Giấy dính ruồi cũng như thế. Con người rất khó “không dính”. Ở một phần, tôi được giải thích làm thế nào người trên tàu ở ngoài nghiệp. Nó dường như không khó khăn như chúng ta luôn luôn nghe thấy, bởi vì họ biết về tần số rung động và biết được tần số chính xác của nghiệp kéo và bẫy. Đây không phải là vấn đề đối với họ.”

“Sinh mệnh đề cập rằng Trái Đất giống như ở trong một mái vòm của tần số rung động. Mái vòm trông giống một màng mỏng bao phủ Trái Đất và nó gợi cho tôi nhớ về bộ phim “Truman Show” nơi Jim Carrey sống cả cuộc đời của mình trong một thiết lập điện ảnh hình vòm thực sự mà không biết rằng mọi người trong cuộc đời anh ta đều là diễn viên, đóng một vai nào đó — giống như tình trạng của Trái Đất.”

D: Nhưng khi cô ấy cuối cùng rời khỏi cuộc đời này, cô ấy có trở lại với cuộc sống đang ở trên tàu không? Cơ thể vẫn đang chờ đợi?

B: Vâng, cô ấy sẽ làm điều đó.

D: Thay vì đi đến cõi tinh thần? Bởi vì cõi bên kia là nơi mà chúng ta nói rằng bạn sẽ đến khi rời khỏi cơ thể và chết. Hay bạn nhìn nó một cách khác?

B: Tôi không thấy có nhiều sự khác biệt với điều đó. Cô ấy sẽ có một sự chuyển tiếp thông thường. Cô ấy sẽ trải qua trải nghiệm chết với thế giới tinh thần. Chúng tôi là một phần của thế giới tinh thần đó. Chúng tôi là một phần của Nhất Thể. Chúng tôi là một phần của Hiện Hữu. Chúng tôi là một phần của toàn thể. Chúng tôi là tất cả các phương tiện. Nó giống như một thứ domino. Tôi chỉ là một phần của sự tồn tại lớn hơn. Và Bobbi là một phần của tôi, nhưng cuối cùng, đó đều là tinh thần. Đó là tất cả về Nhất Thể. Đó là tất cả về Hiện Hữu. Nó phức tạp, bởi vì cô ấy sẽ ở trong tôi, nhưng chúng tôi vẫn là một phần của Nhất Thể đó.

D: Cuộc sống của người bản địa đói khát có liên quan với Bobbi nguyên bản hay với thực thể đã tiến vào? Có chút rối loạn khi chúng ta có hai người ở đây.

B: Đây là một trong những ký ức của linh hồn ban đầu, cô bé, bé Bobbi, song sinh. Chúng đã được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu cuộc sống của con người.

D: Giống như một dư lượng vẫn còn đọng đó.

B: Ồ, vâng, vâng. Trước khi cô ấy bước vào cuộc đời, chúng tôi có thể thấy được ký ức đó.

D: Đấy là lý do mà linh hồn tiến vào, người được chuyển nhượng, đã không có những ký ức đó. (Phải) Sau đó nó chắc chắn không thuộc về nhân cách Bobbi bây giờ. (Vâng) Đó thuộc về người đã đi nghỉ ngơi.

B: Vâng, thực sự.

D: Vậy bây giờ nó không có ảnh hưởng gì đến cô ấy. (Phải) Vâng, đó thực sự ở đúng chỗ.

B: Chúng tôi sẽ giúp đỡ với tất cả những vấn đề thể chất. Chúng tôi là của sự chính trực của chúng ta. Có một thứ-thời-gian đối với mục đích cô ấy ở đây. Cô ấy có khả năng chữa lành. Cô ấy không biết chúng tôi là ai cho đến lúc này. Và bây giờ cô ấy biết phần “chúng tôi”. Và phần “chúng tôi” là tất cả chúng ta đều là một phần của Tạo Hóa. Cô ấy sẽ mang lại một số năng lượng ánh sáng. Tôi thấy có một chùm ánh sáng tới mà có những thông điệp mã hóa. Nó mã hóa. Các tông. Trong một tai cô ấy sẽ có một giai điệu. Cô ấy sẽ có thể giải mã nó. Cô ấy cần kết nối với tôi trong thiền mà cô ấy đã làm, và nhờ giúp đỡ. Cô ấy sẽ bắt đầu giải mã các thông điệp này. Tôi thấy những chùm sáng. Và tôi thấy nó không phải là chữ tượng hình, nó giống như tiếng Hebrew cổ.

Tôi hiểu những gì cô ấy đang nói đến, vì tôi đã nhận được các mẫu văn bản (hoặc các biểu tượng) từ khắp nơi trên thế giới. Có vẻ như là cùng một thứ, nhiều người đã nói với tôi rằng họ nhận nó khi nó xuất hiện trong các chùm sáng.

B: Chúng tôi đang sử dụng cơ thể vật lý của cô ấy. Cô ấy rất trụ. Cô ấy hoài nghi, nhưng không quá hoài nghi. Cô ấy hoài nghi đến nỗi cô ấy thực sự phân rõ những gì cô ấy nhận được. Cô ấy là một phương tiện rất tốt cho những gì chúng tôi muốn làm. Chúng tôi muốn mang lại một vài sự thật. Cô ấy luôn muốn mang sự thật lên hành tinh này. Đó là lý do tại sao cô ấy ở đây. Nó giống như cơ thể của tôi là... nó không phải là thai nghén. Cơ thể của tôi đang ở trong tình trạng ngưng trệ này, nhưng tôi vẫn ở đây trong tinh thần giúp đỡ cô ấy. Cơ thể tôi cần ở trong trạng thái đó để tôi chú ý đầy đủ đến việc giúp đỡ cô ấy. Để ở với cô ấy. Vì vậy, có một khuôn phép của thông tin qua đến. Ánh sáng qua đến này cần phải được lan truyền xung quanh. Nó sẽ đi nhiều hơn cô ấy có thể tưởng tượng.

D: Cô ấy đã cố tìm thông tin này trước đây, và nó không đến.

B: Cô ấy đã chặn nó. Cô ấy không sẵn sàng cho nó. Cô ấy không có những kinh nghiệm nhân loại mà chúng tôi cần cô ấy có để có thể có được sự thanh minh. Cô ấy luôn cảm thấy chiều kích này chậm chạp.

D: Tôi có thể xin phép không. Tôi có được phép sử dụng một số thông tin này trong công việc của mình không?

B: Ồ, vâng. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.

D: Bởi vì có một số phần của nó mà tôi bắt đầu ghép lại với nhau như một câu đố ghép hình.

B: Có những khái niệm ở đây sẽ hữu ích cho con người để hiểu. Khái niệm giấy dính ruồi là để giúp mọi người. Nó giống như TV của bạn. Mọi người sẽ dán mắt vào TV. Nó giống như nghiện. Nó tương tự như thôi miên. Mọi người đang bị thôi miên, và đã đến lúc họ thoát ra ngoài. Đã đến lúc họ thức tỉnh. Chắc chắn rồi.

D: Tôi nghĩ không có bất cứ điều gì là tình cờ xảy ra. Mọi người các bạn luôn cho tôi những mảnh thông tin tiếp theo mà tôi cần. Và bạn có thể biết, người đàn ông tôi làm việc hôm qua đã cho tôi những gợi ý đầu tiên về điều này, về giấy bẫy ruồi và nghiệp. (Xem Aaron - Chương 11)

B: Anh ta đề cập đến giấy dính ruồi và nghiệp quả?

D: Anh ta đã đề cập nó theo một cách khác, giống như một lớp bảo vệ anh khỏi bị kẹt trong nghiệp. Và Bobbi đã nói về màn che và phim. Một số cách để tránh xa nghiệp.

B: Nó giống như một mái vòm, một tần số. Giống như tấm màn là một tần số. Đó là điều tốt nhất tôi có thể đặt nó trong ngôn ngữ này. Tần số đó giống như tấm màn che xung quanh chiều kích này.

D: Cô ấy đã giải thích rõ hơn. Anh ta nói rằng bạn có thể học các bài học, nhưng bạn không phải sa lầy trong nghiệp. Anh mô tả nó như một cách giữ nghiệp không dính vào anh ta.

B: Chính xác. Thế giới là một ảo ảnh. Bạn đang ở đây để học những bài học, nhưng không để bị mắc kẹt trong chúng. Bobbi biết mình ở đây để học sự tách rời, bởi vì cô ấy rất gắn kết. Cô ấy đã tiến vào cùng-phụ-thuộc, vì cô ấy phải học để không cùng-phụ-thuộc. Cô ấy bước vào trên giấy dính ruồi. Và đó là thách thức sâu sắc nhất của nhân loại. Nó giống như bạn đang nằm bẹp trên tờ giấy dính đó. Và cô ấy đứng dậy.

D: Vậy nếu tinh thần ban đầu ở lại trong cơ thể, nó sẽ rất, rất khó khăn.

B: Họ sẽ không muốn ở lại.

D: Vậy, đây thực sự đã giữ cho cơ thể sống. Bằng cách đó, chúng ta có thể gửi tình yêu đến những tinh thần nguyên bản, rằng họ đã từ bỏ cơ thể.

B: Ồ, vâng. Họ nhận được — con người gọi đó là “phần thưởng”. Họ đã nhận được như một phần thưởng vì cho phép chuyện này xảy ra. Cặp song sinh đã rời đi, nó cũng đã giúp họ, bởi vì trong một thời gian, họ có thể học được từ những kinh nghiệm của người bên này. Và họ vẫn có thể học hỏi từ điều đó, bởi kết nối với Linh Hồn Vĩ Đại. Sự kết nối Tạo Hóa vĩ đại.

D: Em gái cô, Linda, có biết gì về chuyện này không?

B: Cô ấy biết nó trên vài tầng thứ. Điều tương tự xảy ra với cô ấy. Cô ấy phải có những trải nghiệm khác. (Cười) Cô ấy có giấy dính ruồi khác vì cô ấy ở đây để học những thứ khác. Cô ấy kết hôn với một bộ trưởng, một bộ trưởng đồng tính, nên cô có những thách thức riêng của mình. Và vì vậy cô ấy có nhiều trải nghiệm đa dạng khác nhau, nhưng cả hai đều đã trải nghiệm rất nhiều. Họ không muốn tự làm cuộc hành trình. Nó quá nhiều.

Tôi đã chuẩn bị kết thúc phiên và đưa Bobbi trở lại với ý thức đầy đủ, nhưng thực thể đó đã có một vài lời chia tay.

B: Cảm ơn bạn vì cơ hội này. Cho sự hòa phối đối với tất cả những người có liên quan. Chúng ta biết những mạng lưới của mọi thứ này liên kết với nhau.

D: Tôi tiếp tục chạy vào những điều này sâu hơn người bình thường. (Chúng tôi cười.)

B: Đó là nhiệm vụ của bạn.

D: Ít nhất tôi đang ở trên mạng lưới đó, tôi đoán.

B: Ồ, vâng. Ồ, vâng. Bạn có một chủ đề lớn. (Cười)

Tôi đã đưa ra hướng dẫn để các thực thể kia rút đi. Bobbi hít một hơi thật sâu khi những người khác rời khỏi, rồi tôi đưa cô trở lại với ý thức đầy đủ.

* * *

Khi có một buổi làm việc với Jesse ở New York vào năm 2004, tôi đã được đề cập đến một loại thay thế khác với Walk-in: linh hồn cầm giữ.

Thay vì đi vào một tiền kiếp, cô đã đến một sinh mệnh loại năng lượng mà đi tới những nơi khác nhau xuyên vũ trụ. Một trong số này là vật lý và đặc rắn, một số thì không. Cô là một loại mà không cần phải ràng buộc với một cơ thể đặc định.

D: Bạn có bao giờ đi vào thân thể không?

J: Bạn có thể tiến vào những thời điểm khác nhau trong suốt cuộc đời. Nếu bạn muốn.

D: Bạn không phải nhập vào cơ thể khi nó là một em bé sơ sinh?

J: Không cần. Có lẽ một người cần được giúp đỡ, và bạn đến giúp đỡ. Bạn là một phần cuộc sống của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu họ cần.

D: Vậy bạn không ở lại đó suốt cả cuộc đời của thân thể?

J: Đôi khi có. Đôi khi không. Nó không nhất thiết phải có một thân thể. Nó có thể là các hình thức khác nhau trên các hành tinh và khu vực khác nhau.

D: Bạn sẽ lấy những hình thức nào nếu nó không phải là một cơ thể?

J: Tôi biết một số trong đó không đặc rắn. (Hơi thở sâu) Thật khó giải thích.

D: Vâng! Tôi nghĩ nó sẽ thế. Nhưng bạn nói bạn thường không ở lại hết cả cuộc đời của cơ thể một hiện hữu hoặc bất cứ hình thức nào là nó. Nhưng nếu bạn tiến vào chỉ để giúp họ trong một thời gian ngắn, có phải đã có một linh hồn hay tinh thần tồn tại sẵn trong cơ thể đó rồi không?

J: Vâng, nhưng họ cần giúp đỡ.

D: Vì vậy, bạn được phép giúp mặc dù đã có một người trong cơ thể kia? (Vâng.) Bởi vì tôi nghĩ có lẽ điều đó sẽ không được cho phép. Có hai linh hồn trong cơ thể cùng một lúc.

J: Tôi không nghĩ linh hồn kia sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ nó chỉ ở đó cho sự giúp đỡ. Hoặc thêm vào một cái gì đó để giúp đỡ. Tôi không thể giải thích. Rất khó khăn.

D: Vậy, khi bạn đã giúp tận khả năng, bạn rời đi?

J: Vâng. Tôi nghĩ không nhất định phải đi vào cơ thể. Bạn có thể chỉ ở với người đó. Giao tiếp với họ và gửi năng lượng họ cần. Chuyện đó cũng có thể được thực hiện như thế.

D: Người đó có nhận thức được bạn không?

J: Ý của bạn là gì, người đó?

D: Cơ thể vật lý, người mà ở trong phần ý thức. Họ có biết bạn đang ở đó không?

J: Họ có thể cảm thấy bất đồng. Họ làm những thứ một cách khác với bình thường. Nhưng linh hồn là người biết mọi thứ. Bạn biết mọi thứ về họ. Và bạn chỉ cần làm những gì bạn nên làm để giúp họ ra. Vì vậy, nó không có gì là xâm chiếm.

D: Vậy, linh hồn biết những gì bạn đang làm. Nó biết bạn đang ở đó? (Vâng.) Và nó cho phép bạn giúp đỡ trong một thời gian ngắn, hoặc trong thời gian cần. (Vâng.) Sau đó, bạn đi từ nơi này sang nơi khác.

J: Đôi khi, vâng. Đôi khi, bạn ở lại. Nếu tinh thần chính có lẽ phải rời cơ thể trong một thời gian ngắn. Chỉ là quay lại cõi bên kia và sửa chữa chính nó hoặc một cái gì đó như thế. Họ rời đi, bạn tiếp quản. Bạn cơ bản trở thành mọi thứ là họ trước đây, cộng với sức mạnh và mối liên hệ trước đây là họ. Và bạn sẽ giúp đỡ trong một thời gian cho đến khi tinh thần trở lại.

D: Giữ cơ thể, phương tiện, sống theo cách đó, giữ nó hoạt động. (Vâng.) Tại sao linh hồn phải quay trở lại để được sửa chữa?

J: Tôi nghĩ nó không thể được sửa chữa đầy đủ trên Trái Đất. Nó phải đi qua bức màn. Trên bức màn. Tôi nghĩ nó phải nghỉ ngơi và có được những điều chỉnh rung động khác.

D: Có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời người đó, cuộc đời của phương tiện, mà khiến nó phải quay trở lại và được sửa chữa?

J: Vâng. Những điều khủng khiếp hoặc bi kịch, hoặc linh hồn quá hao mòn, nó thực sự không thể tiếp tục được nữa.

Có vẻ như những người ở cõi bên kia có một giải pháp cho bất kỳ khả năng nào. Thay vì cơ thể chết đi trong khi tinh thần quay về để sửa chữa, linh hồn cầm giữ sẽ đến trong một thời gian và giữ cho cơ thể vẫn còn sống, cho đến khi tinh thần ban đầu cảm thấy nó có thể tiếp tục công việc của mình. Đây khác với hoán đổi vĩnh viễn như Walk-in.

D: Bạn đã bao giờ sống trong một cơ thể vật lý cả cuộc đời chưa?

J: Tôi nghĩ chỉ vài lần. Tôi đang mắc kẹt ở đây bây giờ. Tôi không thích như vậy. Thật khó để ở trong một thời gian dài.

D: Bạn không phải là linh hồn ban đầu đã tiến vào?

J: Tôi không chắc. Tôi nghĩ phải, nhưng tôi không chắc.

D: Bạn có nghĩ bạn đã nhập vào cơ thể cô ấy khi được sinh ra, như một đứa trẻ không?

J: (thở dài) Có thể vào và ra. Tôi không biết. Tôi nghĩ đó là một thời gian dài.

D: Tôi chỉ tò mò muốn biết có phải cô ấy đã ở trong cơ thể suốt thời gian cô ấy sống không.

J: Tôi có những ký ức về nó, nhưng, tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ linh hồn ban đầu không thể làm được. Đó là một thỏa thuận. Họ chỉ rời đi một thời gian và một người khác tiếp quản. Có lẽ những điều đó xảy ra thường xuyên hơn mọi người biết. Linh hồn chia sẻ cơ thể trong một thời gian ngắn và sau đó tiếp tục. Có lẽ linh hồn đầu tiên chỉ là một linh hồn mới mà trước đó chưa từng trải qua cuộc sống Trái Đất. Đây là lần đầu tiên, và giống như trên cơ sở thử nghiệm, và nó đã quá độ. Nếu bạn không thể đi qua với nó, có hai linh hồn khác xếp hàng trong trường hợp đó.

D: Trong trường hợp họ không thể làm công việc?

J: Tôi không biết nó đang làm việc hay chỉ ở đó. Điều quan trọng là phương tiện vẫn còn sống. Vì vậy, ai đó phải thay phiên.

Tôi gọi tiềm thức ra để có thêm thông tin. Jesse nói cô ấy không cảm thấy ở nhà khi ở trên Trái Đất. Đó là một cảm giác cô đơn, và cô ấy muốn biết tại sao cô ấy cảm thấy như vậy.

J: Cô ấy cảm thấy như vậy vì đây không phải là nhà. Nhà thực sự của cô ấy không phải một nơi vật lý. Đó là một chiều kích khác. Nó chỉ là ánh sáng, vẻ đẹp và không có thân thể, không có người ta. Chỉ có năng lượng. Có một nơi khác mà nhiều vật lý hơn chút, nửa đặc rắn. Động vật, cây cối và núi lớn. Cô ấy thích ở lại đó rất nhiều. Đó là một chiều kích khác.

Jesse không có cơ thể khi cô ở bất cứ đâu. Tiềm thức cho biết cô đã không có nhiều cuộc sống trên Trái Đất. Cô sống chủ yếu trong các chiều kích khác, khi cô không phải là một linh hồn cầm giữ.

D: Một phần khác mà chúng ta đang nói... đó là phần mà tới tới lui lui? Hay nó là một thứ khác?

J: Vâng. Đó là người mà tới tới lui lui. Khi nó đến đây và chỉ giúp đỡ, nó đã không ở lại suốt cả cuộc đời.

D: Vậy bây giờ nó ở đây sao?

J: Thật khó giải thích. Bạn không thể nói khi nào phần này bắt đầu, phần kia kết thúc.

D: Ít nhiều có sáp nhập với linh hồn ban đầu?

J: Vâng, nhưng đó là với năng lượng, không có kết thúc và không có bắt đầu. Và khi bạn đến để giúp đỡ những linh hồn, trên Trái Đất trong cơ thể, đó là phần của bạn mà biết những gì họ đang trải qua. Các bạn đều phải học. Bạn chỉ cần biết điều đó, họ là một phần của bạn.

D: Nhà thật sự của Jesse là những nơi tuyệt vời đó. Một ngày nào đó cô ấy có được phép trở lại nơi đó không?

J: Vâng, nhưng thật khó giải thích. Ở đó là tốt, nhưng bạn không tăng trưởng, bạn không đóng góp. Bạn trải qua những trải nghiệm khác nhau để làm phong phú thêm mọi thứ xung quanh bạn. Không phải bản thân bạn, bởi vì bạn không tồn tại như một linh hồn tách biệt. Nó ở xung quanh bạn. Không phải bản thân bạn, bởi vì bạn không tồn tại như một linh hồn tách biệt. Rất khó để giải thích.

Đây là một phiên tẻ nhạt, bởi vì ngay cả tiềm thức cũng không biết làm sao giải thích phần khác kia của Jesse, cái mà chúng ta đã được phép nhìn thoáng qua. Rõ ràng nó đã hợp nhất hiệu quả với nhân cách của Jesse cho nên nó không biết nơi cô ấy rời đi và nó bắt đầu. Nhưng đó sẽ là một điều tốt. Có lẽ có thể hoạt động dễ dàng hơn theo cách đó. Dễ thấy linh hồn cầm giữ là một tinh thần tách biệt đã đồng ý tiến vào và giữ cho cơ thể hoạt động trong khi tinh thần ban đầu đi về cõi bên kia một thời gian. Đây khác với Walk-in vì tinh thần ban đầu đã lên kế hoạch trở lại và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Linh hồn cầm giữ sẽ tồn tại bao lâu cần thiết, và sau đó tiếp tục công việc tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi khi nó không hoạt động (hay mắc kẹt) nó có thể du hành vũ trụ có mọi cuộc phiêu lưu các loại. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận các mặt hoặc các mảnh linh hồn. Một linh hồn cầm giữ có thể là một trong những cái này, nhưng như Jesse đã nói, rất phức tạp để giải thích.

Chương 29
LINH HỒN ĐA DIỆN

Trong Vũ Trụ Xoắn 1, tôi đã viết về sự phân mảnh linh hồn. Tôi đã trình bày với khái niệm rằng chúng ta là một phần của một linh hồn lớn hơn — cái mà có thể phân mảnh hoặc chia tách chính mình, sống nhiều hiện hữu cùng một lúc.

Chúng ta không nhận thức được điều này bởi vì nó quá khó hiểu, và tâm trí nhân loại chúng ta sẽ không hiểu được nó. Nó đi cùng với khái niệm hay lý thuyết được trình bày trong Vũ Trụ Xoắn 1 về cùng lúc sống trong thực tại song song, và nhiều thực tại đang được tạo ra liên tục khi chúng tiếp tục phân kỳ. Tôi được cho biết tâm trí con người chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được toàn bộ của tất cả. Đó không phải do não của chúng ta, đó là do tâm trí nhân loại. Vì vậy, tôi được cho những ví dụ hoặc sự tương tự cung cấp một số thông tin mà chúng ta có khả năng xử lý. Tôi thích xem chúng như những bài rèn tâm trí thú vị. Chúng khiến chúng ta suy nghĩ, nhưng nếu không muốn tin vào hay nghiên cứu sâu hơn, chúng ta có thể chỉ coi chúng là những vật khơi nên tính hiếu kỳ.

Khi được đưa cho những thứ tương đồng, tôi luôn có ấn tượng mạnh mẽ rằng chúng chỉ là teaser hoặc phần nổi của tảng băng trôi. Phần lớn thông tin, hoặc phần chìm của tảng băng trôi, sẽ mãi mãi được giấu kín với chúng ta chừng nào chúng ta còn tồn tại trong một xác phàm. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu. Bây giờ, chúng ta phải hài lòng với thực tế là “họ” cho rằng chúng ta đã sẵn sàng tiếp nhận những điều cơ bản cần thiết để giúp chúng ta mở rộng khả năng hiểu biết trong tâm trí của mình.

Trong năm 2002, tôi nhận được thông tin về các khía cạnh linh hồn từ bán cầu bên kia thông qua các buổi trị liệu. Nó có lẽ chỉ là vấn đề ngữ nghĩa và có thể đề cập đến điều tương tự như phân mảnh, mặc dù nó được gọi bằng một tên khác. Tôi sẽ cố gắng khám phá các khái niệm và xem coi nó là một hay hai quy trình riêng biệt.

* * *

Phiên đầu tiên được thực hiện tại Minneapolis vào tháng 10 năm 2002 trong khi tôi đang có bài giảng cho Gary Beckman của Edge Expo. Michelle đến nhà riêng nơi tôi đang ở cho một buổi trị liệu.

Trong trạng thái nhập thần, cô ấy trôi xuống từ đám mây và thấy mình trong hoàn cảnh lạ lùng, trong cơ thể thậm chí lạ lẫm. Trời tối, thật khó để thấy đường, nhưng cô ấy nhận thức được một quang cảnh khô cằn. Không có thảm thực vật, mặt đất màu nâu bùn. Trong nhiều ca, khi thân chủ nhìn thấy môi trường xung quanh nghe giống thế giới khác, thì nó thường đúng là như vậy. Tôi phải tiếp tục đặt câu hỏi và chuẩn bị cho bất kỳ câu trả lời nào.

Khi Michelle nhận thức cơ thể mình, cô phát hiện bản thân mặc áo khoác và quần làm bằng chất liệu bạc tương tự như giấy bạc. “Tôi nhìn tay tôi. Da là một sắc xanh lục.” Tôi hỏi cô ấy có bao nhiêu ngón tay. “Có ba ngón chính mà tôi sử dụng. Ngón út thật sự nhỏ. Tôi có ngón tay cái, nhưng tôi không bao giờ sử dụng cái bên trái, bởi vì nó không hoạt động đúng. Ngón cái ở tay phải hoạt động bình thường.” Cơ thể cô có cảm giác nam giới, nhưng cô ấy biết mình song tính. Cô chỉ có những sợi tóc đen thưa thớt.

Sự chú ý của cô chuyển khỏi cơ thể khi cô nhận ra mình mang theo một số thiết bị trên lưng. “Đó là một gói nhỏ màu trắng. Hầu như giống một hộp đựng. Tôi đang quét dò mặt đất. Tôi phải tìm kiếm thứ gì đó. Hmm. Tôi không nghĩ bạn có thể trồng bất cứ thứ gì ở đây. Mặt đất quá mỏng.”

D: Bạn biết bạn đang tìm kiếm gì không?

M: Một nơi để trồng thực phẩm. Tôi đã được bảo đó có thể là một nơi tốt, nhưng hiện tại tôi không nghĩ vậy. Có vẻ quá khô cằn. Tôi không biết mình có ở đúng chỗ hay không. Không mọc gì nhiều. Chỉ có những bụi cây trông giống ngọc lam ngọc bích nhỏ. Làm thế nào tôi mô tả nó? Một loại giống cao su — cảm thấy tôi hơi sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì.

D: Tại sao bạn sợ?

M: Có lẽ tôi sẽ không thể tạo ra một nơi mà sẽ dần dần có thể nuôi sống người ta. Tôi không biết tôi có thể hay không.

D: Đó là công việc của bạn?

M: Vâng. Và tôi đã nói mình có thể. Tôi nghĩ tôi đã đánh giá quá cao mình. Tôi cảm thấy tôi không làm những gì tôi nghĩ mình có thể làm.

D: Tại sao bạn chọn nơi này?

M: Tôi đã được các bậc trưởng lão hướng dẫn đến đây. Tôi nói với họ rằng tôi có thể tìm thấy chỗ. Nhưng tôi không... tôi có ở đúng chỗ không? Có lẽ tôi đã lạc đường. Có lẽ tôi không làm những gì tôi đã được yêu cầu. Tôi cảm thấy mình bị lạc.

D: Đây có phải nơi bạn sống không?

M: (nhấn mạnh) Không! Không, không phải. Tôi sống ở chỗ khác.

D: Làm thế nào bạn đến đó được?

M: Chủ yếu là suy nghĩ. Tôi phóng bản thân mình qua đó.

D: Bạn không đến trong một vật thể hay bất cứ cái gì?

M: Không thực sự, không.

D: Bạn có thể lập tức vận chuyển chính mình qua đó, ý bạn là vậy? (Vâng) Có ai khác đi cùng bạn không?

M: Vâng. Có người khác ở đây. Họ đang đứng xem sau tôi. Họ tức giận. Họ cảm thấy giống tôi. Chúng tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây. Chúng tôi nghĩ mình có tọa độ đúng. Nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ trồng được lương thực ở đây.

D: Có phải bạn trồng lương thực cho người của mình không?

M: Người của tôi ổn. Nhưng gia đình của tất cả các linh hồn... tất cả chúng tôi đều thống nhất. Tất cả chúng tôi. Và có một số gia đình không đủ thức ăn. Và đủ nhà ở.

Cô trở nên cảm xúc và bắt đầu khóc. Thật khó để hiểu cô ấy.

M: Có một số gia đình chúng tôi đang làm tổn thương lẫn nhau. (Khóc) Họ không cho nhau thức ăn. Một số người có và một số người không. (Những tiếng thở dài.)

D: Đó có phải một gia đình sống ở cùng chỗ bạn sống không?

M: Không, họ không phải. Nhưng tôi biết từ người khác.

D: Nhưng nếu đây không phải là trên hành tinh nơi bạn sống, thì làm sao bạn biết về họ?

M: Bởi vì chúng tôi du hành đến những nơi khác nhau. (Cô ấy vẫn xúc cảm, nhưng dịu xuống). Có nghĩa vụ phải thống nhất. Đó là điều chúng tôi muốn. Một số chúng tôi biết về nó, và một số thì không. Tất cả chúng tôi đều tham gia vào nhiều phần khác nhau nhằm giúp mang lại sự hợp nhất, như thế chúng tôi đều nhận thức. Như thế, tất cả chúng tôi mới có thể nhận ra mối liên kết của mình, và ngừng một số thực hành điên loạn.

D: Nơi bạn sinh sống, bạn có sự hợp nhất, nhưng bạn muốn giúp đỡ các hành tinh khác?

M: Vâng. Tôi đã nhìn thấy hai cái. Một là hành tinh nơi họ không đem thức ăn cho những người cần nó. Họ cần một môi trường khác. Một số các hành tinh này quá đông. Và bạn thấy trước rằng sự đông đúc sẽ tiếp tục đi đến một điểm mà ở đó sẽ có vấn đề. Ngay cả khi muốn chia sẻ, thì họ cũng không thể.

D: Và ý tưởng là gì? Đi đến một hành tinh khác và trồng thực phẩm?

M: (thở dài) Cho nên chúng tôi có thể có những nơi khác để mang các bài học đến. Nó không phải chỉ là trên các hành tinh này.

D: Chuyện gì xảy ra sau khi bạn bắt đầu trồng lương thực?

M: Sau đó mọi người có thể chọn nhập thể trên các hành tinh này.

D: Vậy bạn sẽ không di chuyển một cách vật lý từ những hành tinh đông đúc?

M: Vâng. Nhưng tôi biết chuyện xảy ra trên những hành tinh kia, và nó làm tôi rất buồn. Tôi đã thấy trước là có thể giúp giảm bớt một số chuyện đó, bằng cách có những lựa chọn khác về nơi để đi.

D: Vậy ý bạn là khi họ được đầu thai để giải quyết nghiệp của mình, họ sẽ không phải quay trở lại những nơi đông đúc đó? (Vâng) Nhưng bạn sẽ không cố gắng để giúp những người vốn đã ở đó sẵn?

M: Không, chúng tôi không thể can thiệp.

D: Nếu bạn không thể di chuyển họ, điều duy nhất là cho họ một nơi khác, một lựa chọn thay thế khác. Vì vậy, công việc của bạn là tìm một nơi mà bạn có thể trồng lương thực, bởi vì mọi người sẽ không đầu thai ở đó nếu không có thức ăn hoặc một phương pháp sống. (Vâng.) Làm thế nào bạn sẽ quản lý điều đó?

M: Đó là vấn đề. Tôi không biết phải làm gì. Tôi sẽ phải quay trở lại, và cố gắng làm lại điều này. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Đầu tiên là thức ăn, và nơi này dường như không có những gì nó được cho là có. Phải có một cách để bắt đầu trồng, và đây dường như không phải một môi trường tốt. Tôi có thể đã làm sai. Tôi nghĩ rằng tôi có tọa độ... Và có lẽ tôi đã không chú ý kỹ. Con số là rất quan trọng. Và hình dạng là rất quan trọng.

D: Ý bạn muốn nói là tọa độ?

M: Vâng. Số và hình dạng có thể chỉ tôi đi đúng hướng. Chúng có thể vận chuyển tôi. Tôi tiếp tục nhận được con số sáu hai bốn bốn (6244).

Cơ thể cô giật người đột ngột và bất ngờ. Cô ấy cười, “Tôi chỉ đi hoàn toàn đột ngột!”

D: Tôi biết bạn đã giật người. Bạn đi nhanh như vậy, chỉ bằng cách nghĩ đến những con số đó?

M: Vâng. Tôi chỉ quay trở lại hành tinh mình, nơi tôi thuộc về. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã ở đó rồi. (Cười)

D: Vậy bạn phải có số và hình dạng để giúp bạn vận chuyển? (Vâng) Hình dạng như thế nào?

M: Có một cái tôi sử dụng phổ biến nhất mà có một cái nền, một đường thẳng. Và rồi nó đi qua một điểm, nó có hình dạng... Tôi thậm chí không thể giải thích nó bằng những từ có thể hiểu được. Nhưng nó cong một chút, gần giống như một đóm nến, tôi đoán.

D: Giống như ngọn lửa?

M: (nhấn mạnh) Vâng! Nó đi lên giống như một tam giác, nhưng nó không phải là hình dạng đó.

D: Bạn vẽ hình dạng này?

M: Tôi nghĩ nó bằng tâm trí mình. Đó đều là trên cơ sở ý định. Và ý định cho phép bạn làm những gì bạn cần làm. Nhưng tôi cảm thấy bằng cách nào đó tôi không nhận được một thứ đúng. Và nó gây nhầm lẫn. Giống như tôi đã có điểm cuối ở một số nơi mà tôi không nên ở. Tôi tưởng tôi đã xuống chính xác tọa độ.

D: Nhưng bạn nghĩ về một hình dạng, một thiết kế, và số 6244, rồi nó mang bạn trở lại nơi từ đó bạn đến?

M: Vâng. Lên đến cơ sở nhà.

Trong Chương 17, một người ngoài hành tinh đến các hành tinh và tiểu hành tinh khác thu thập mẫu đất. Chúng được phân tích để biết hành tinh này có khả năng hỗ trợ sự sống hay không. Khác biệt là người đó đã du hành trong phi thuyền một người.

D: Và bất cứ khi nào bạn đi lần nữa, bạn phải nghĩ về thiết kế đó?

M: Đó là con số khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn muốn đi.

D: Vâng, bây giờ bạn đã trở lại nơi bạn thuộc về. Nơi đó như thế nào?

M: Đó là cảm giác an bình và thanh thản tuyệt vời. Tôi trước đó cảm thấy như ra khỏi khu vực thoải mái của mình. Năng lượng đó không có sự hòa hợp. Cảm giác căng thẳng hơn. Đó là lý do tôi cảm thấy mình trở nên nặng nề hơn.

D: Nơi này, ngôi nhà của bạn trông như thế nào?

M: (dừng) Thật khó để giải thích bằng lời.

D: Nó là vật lý, đặc rắn?

M: Đúng. Nhưng nó không giống như nhiều hành tinh khác. Bạn có thể nhìn thấy nó, nhưng nó không có mật độ mà hành tinh kia có.

D: Có các tòa nhà và thành phố không?

M: Thiên về cảm giác nhiều hơn. Thiên về một sự được kết nối hơn.

D: Tại nơi đó, bạn có ăn thực phẩm không? (Không) (Điều này được nói như thể cô ấy đã rất ngạc nhiên.) Bạn dùng gì để sống?

M: Ánh sáng. Mặt trời.

D: Làm thế nào bạn lấy ánh sáng vào cơ thể mình?

M: Từ mặt trời. Nó làm cho tất cả. Đó là hạt nhỏ nhất, nhỏ nhất. Thậm chí không phải hạt. Đó là sóng. Dạng sóng. Chúng tôi đều hấp thụ nó. Nó ở đó cho tất cả chúng tôi.

D: Nhưng khi bạn ở trên hành tinh kia, bạn đã rời xa thứ đó.

M: Vâng. Tôi thực sự đã tập trung. Gần như đi vào cả hai thế giới. Nó rất khó khăn.

D: Bạn có thể cách xa ánh sáng rất lâu?

M: Không. Không lâu lắm.

D: Vậy, bạn cần nó để sống.

M: Vâng. Tôi là thế.

Điều này đã được báo cáo trước đây trong công việc của tôi. Một số ET sống dựa vào ánh sáng và trên tàu vũ trụ có các thiết bị tạo ra ánh sáng họ cần. Trong Legacy From the Stars, những sinh mệnh trong tương lai sống trong thành phố dưới lòng đất tắm ánh sáng. Tất cả những sinh mệnh đó đều nói rằng thứ ánh sáng giữ cho họ sống này, đến từ Nguồn.

D: Nhưng bạn đã mô tả một cơ thể vật lý trên hành tinh kia.

M: Ồ, vâng. Chúng tôi cần phải có hình thể để đi đến những nơi khác nhau, để chúng tôi có thể ở đó. Phù hợp với môi trường.

D: Bạn thực sự trông như thế nào?

M: Thật khó để nhìn thấy tôi. Hmmm. Kỳ quái, tôi không thể giải thích nó. Đó thiên về cảm giác hơn một cái nhìn. Đó là một... giống như từ ngữ không cần thiết.

D: Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng đó không phải là cõi tinh thần. Đây có phải một loại thân thể ánh sáng khác không? (Vâng.) Bạn sẽ quay trở lại với các trưởng lão và nói với họ rằng bạn có tọa độ không đúng?

M: Vâng. Tôi có thể nhìn thấy ông ta. Ông ấy có — nếu bạn gọi đó là “ông ấy” — một cái đầu tròn. Ông ấy có cổ dài mảnh, cánh tay dài mảnh. Ông ta chuyển-dạng. Ông ấy bắt đầu theo cách đó, và bây giờ ông ấy trông sáng hơn. Tùy thuộc vào những suy nghĩ, tùy thuộc vào những gì đang xảy ra, hình thể có một số biến thể. Tôi nói với ông những gì đã xảy ra. Ông ta cười với tôi, nói rằng niềm tự hào của tôi là trên đường đi, và tôi quá chắc chắn rằng tôi đã biết, tôi đã quên mất các chi tiết. Ông ta không buồn.

D: Bạn nghĩ gì? Ông ta có đúng không?

M: Vâng. Tôi đã nghĩ tôi biết mình đang làm gì. Nó giống như một chuyến đi thông thường, nhưng không phải vậy. Tôi đã không chuẩn bị. Hmm. Tôi đang cố gắng để nghe. (Tạm dừng) Tôi đã hạ cánh quá sớm. Tôi không thể diễn tả thành lời. Nó giống như quá mức. Tôi quá mức...

D: Vượt quá các tọa độ?

M: Vâng. Một số trong những điều này tôi dường như không thể giải thích. Bạn phải rất chính xác. Nó không chỉ về tọa độ, con số. Mà là ý định bạn sử dụng với các con số.

D: Bạn sẽ thử lại lần nữa?

M: Không. Ông ấy nói rằng tôi đã tham gia quá nhiều với những gì tôi muốn xảy ra, để giúp đỡ, rằng tôi đã mất tầm nhìn của kế hoạch, nhiệm vụ. Ông nói những điều này xảy ra.

D: Kế hoạch, sứ mệnh là gì?

M: Giúp tìm những nơi nhập thể thay thế khác để giảm bớt gánh nặng cho một hành tinh. Tôi nên quan sát, nhưng tôi đã trở nên can dự vào hoàn cảnh của người dân mà đó là can thiệp. Có một kế hoạch. Kế hoạch là quan trọng hơn. Không phải con người và sinh mệnh không quan trọng. Chỉ là mọi thứ đều là tạm thời. Và bạn phải nhớ để giữ mọi thứ trong quan điểm. Và tôi đã có một thời gian khó khăn.

D: Bạn không nên dính vào cảm xúc với con người?

M: Vâng, tôi phải giữ tầm nhìn tổng thể. Và nhận ra rằng tất cả chúng ta chọn những điều này để học tăng trưởng. Và tôi đã bị cuốn vào cảm xúc. Tôi bị mất tầm nhìn.

D: Những người đó đã chọn ở trong tình huống đó.

M: Tôi không tin tưởng họ, rằng họ đang làm những gì họ cần. Nó rất phức tạp. Đó là một sự kết hợp của việc tin tưởng họ, tin tưởng kế hoạch, nhưng vẫn nhận ra rằng những thứ thay thế cần phải được phát triển.

D: Vậy đó không phải là sự can thiệp nếu bạn trồng lương thực trên một hành tinh khác để họ đi đến?

M: Không phải, vâng. Nhưng tôi bị cuốn vào vở kịch, cảm xúc cản trở, vì vậy tôi không thể thực hiện kế hoạch. Tôi đã vướng vào.

D: Nhưng thật khó để không bị vướng vào, phải không?

M: Rất khó, rất vất vả.

D: Bạn không có khả năng vô cảm.

M: Tôi không thể giữ được tầm nhìn tổng thể. Nếu có thể giữ tầm nhìn tổng thể, thì bạn có thể làm được. Tôi không thể làm được. Nó quá khó.

Việc tương tự xảy ra trong các ca khác, được báo cáo trong Legacy From the Stars, nơi mà thực thể từ hệ sao khác đã ở trên Trái Đất trong một nhiệm vụ, và họ đã quá dính dáng với người dân. Khi điều này xảy ra, họ phải luân hồi trên Trái Đất thay vì quay trở lại hành tinh của mình. Bằng cách nào đó, họ đã tạo ra nghiệp.

D: Vậy ông ta quyết định không để bạn trở lại?

M: Vâng, tôi đã không thể làm được. Ông ấy nghĩ có thể tôi sẽ làm tốt hơn ở một vị trí khác. Điều đó đa phần là bạn không thể đi xuống và quan sát theo cách đó. Bạn cần phải được tách khỏi.

D: Ông ta muốn bạn làm những việc gì khác?

M: Tôi đang... Tôi cần... Tôi mờ dần ... Nó giống như có gì đó xảy ra, nơi mà tôi đang mờ dần. Tôi không biết nó là gì. Nó không đáng sợ. Tôi không thể giữ sự gắn vào bản thân mình. Giống như tôi đang nổi. Tôi sẽ đi đâu đó khác.

Cơ thể cô đột nhiên giật một cái. Cô bật cười lớn tiếng. Tôi không thể hiểu cô ấy, bởi vì cô ấy đã cười.

M: Đó là một động thái giật. (Cười lớn)

D: Vâng, tôi thấy bạn nẩy lên. Chuyện gì đã xảy ra?

M: Tôi nghĩ tôi đi qua một loại chân không. (Cô ấy nghĩ điều này thật khôi hài)

D: Bạn thấy gì? Bạn ở đâu?

M: Đó là ủy ban quy hoạch. Trên thực tế, đó không phải là những từ đúng, nhưng vì thiếu các từ ngữ tốt hơn.... Quyết định những gì tôi đang được làm bây giờ. Nhưng thật khó để thực hiện phần đó trong kế hoạch khi bạn dính dáng tình cảm. Tôi không nhận ra rằng sẽ rất khó khăn.

D: Vậy họ đang xem xét ghi chép của bạn?

M: Phải, để xem tiếp theo tôi làm gì mới tốt. Tôi cũng quyết định, nhưng phải cần một nhóm, bởi vì tất cả chúng tôi làm việc cùng nhau. Tôi đang được cho thấy một số thứ trong cuộc đời mà tôi sẽ vào.

D: Bạn sẽ đi đến một kiếp sống khác?

M: Vâng. Họ đang cho tôi thấy cuộc sống là Michelle. (Thở dài) Nó sẽ là một khó khăn. Tôi không thực sự háo hức. Ông ấy nói những trải nghiệm này sẽ giúp tôi, bằng cách hiểu những phần khác nhau của cuộc đời này. Nếu tôi có thể đặt nó vào từ ngữ. Tôi có thể cảm thấy nó hơn là chỉ nhìn thấy nó. Tất cả những trải nghiệm khác nhau là cần thiết để tôi có thể giúp đỡ hiệu quả hơn

D: Đây có phải là cuộc sống đầu tiên của bạn như một con người trên Trái Đất không?

M: Phần này của tôi, vâng. Nó phức tạp hơn nhiều. Nó nhắc tôi nhớ về một viên kim cương, và những phần khác nhau của viên kim cương. Các mặt khác nhau. Mặt này chưa từng ở đây trước đó. Hai mặt khác có. Tôi nghĩ linh hồn tôi có nhiều hơn một phần. Các phần khác nhau là các mặt/khía cạnh khác nhau.

D: Khía cạnh này có thể biết về khía cạnh khác không?

M: (Ngạc nhiên) Có, họ có thể! Họ sẽ biết. Họ sẽ thay phiên nhau trong cuộc đời này. Họ không thể tự mình quản lý toàn bộ. Khía cạnh thứ nhất sẽ ở đó đến 10 tuổi. Khía cạnh thứ hai sẽ ở đó đến năm 21 tuổi. Sau đó khía cạnh thứ ba sẽ ở đó trong phần còn lại.

D: Tại sao phải có các khía cạnh khác nhau cho những phần khác nhau của cuộc đời?

M: Đó là cách duy nhất có thể làm một cách thành công.

D: Sẽ quá khó trải qua đối với một khía cạnh nào đó. Nó sẽ không thể?

Cô đột nhiên khóc một cách xúc cảm. Cô không trả lời khi tiếp tục khóc nhiều hơn. Đôi khi để người đó xả cảm xúc ra thì tốt hơn, vì vậy tôi cho phép cô ấy khóc, và sau đó nhẹ nhàng cố gắng để cô ấy nói chuyện với mình lần nữa.

D: Bạn sẽ đồng ý làm điều đó. (Vâng) Dù bạn đã thấy nó sẽ rất vất vả? (Vâng.) Tại sao bạn lại đồng ý điều đó?

M: (thở dài lớn, cô ấy tự kiểm soát được bản thân mình). Họ có thể giúp đỡ về sau. (Cô thở dài.)

D: Ít nhất bạn sẽ biết nó đi vào như thế nào. Không ai bắt bạn làm điều đó.

M: Không, nhưng nó là cần thiết.

D: Vậy, cơ thể ý thức biết khi nào các khía cạnh khác nhau đi vào và ra?

M: Không, không phải từ đầu. Chúng tôi vẫn nhận thức được thỏa thuận này, nhưng cũng không hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hiểu rõ những gì chúng tôi đang trải qua.

D: Nhưng đây không phải là một Walk-in.

M: Khác, bởi vì chúng tôi không tách biệt. Walk-in là một linh hồn tách biệt. Tất cả chúng tôi đều là một phần của toàn bộ.

D: Các bạn đều là một phần của cùng một linh hồn. Nhưng Michelle đã nói khi khoảng mười tuổi, cô ấy cảm thấy mình đã chết vào lúc đó.

Michelle có ký ức phần nào về một chuyện đã xảy ra ở tuổi đó. Mẹ cô qua đời khi Michelle còn rất nhỏ. Dì cô đã đảm nhận vai trò người mẹ trong lúc họ sống với bà ngoại cô. Cả hai người phụ nữ đều bị xáo trộn tâm lý và cuồng bạo ngược trong đối đãi với Michelle bé bỏng. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề trước đó của cô mà cô đã thành công khóa chặn trong ký ức của mình. Những phụ nữ thuộc về một nhóm Satan giáo đã tổ chức các cuộc gặp trong nhà của họ, mặc dù Michelle không nhận thức những gì đang xảy ra. Cô ấy đã thấy rất nhiều điều mà tâm trí non trẻ của cô ấy đè xuống. Sự cố mà cô ấy không bao giờ quên là khi bị đưa vào một hòm gỗ. Cô ngạt thở, cảm thấy đã rời cơ thể của mình và nổi lên. Cô ấy nghĩ mình đã chết vào lúc đó, bởi vì những cảm giác rất mãnh liệt. Rõ ràng, cô ấy không chết, nhưng không ai trong gia đình từng nói chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Trong nhiều năm, cô nghĩ những sự kiện mà cô nửa-nhớ chỉ là một phần trí tưởng tượng bệnh trạng của cô. Không ai trong gia đình từng đưa ra bất kỳ dấu hiệu gì về sự cuồng tín đã từng xảy ra này. Tất cả những ký ức, đặc biệt là những nghi thức mà cô đã từng can dự, đều bị buộc trở vào tiềm thức. Đó có thể là cách duy nhất của tâm trí để duy trì sự tỉnh táo của Michelle. Đây là một trong những điều cô ấy đã yêu cầu tìm hiểu. Sự việc xảy ra với cái hòm là thực, hay chỉ là tưởng tượng của một đứa trẻ?

D: Điều gì xảy ra vào thời điểm đó? Có phải cô ấy đã rời khỏi cơ thể không? (Vâng.) Cô ấy biết về điều đó được không?

M: Vâng, đã đến lúc cho cô ấy biết.

D: Hãy nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra khi mười tuổi.

M: Cô ấy bị đưa vào hòm. Gia đình cô có một đời sống rất bí mật mà không được nói đến trong bất kỳ điều kiện nào.

D: Vậy thì cô ấy đúng về những cái nhìn thoáng qua của mình về điều đó? (Nhấn mạnh: Vâng!) Họ là những người rất bệnh, tôi đoán bạn sẽ nói vậy.

M: Rất! Rất, rất bệnh.

D: Đây là lý do tại sao một khía cạnh chỉ có thể ở lại cho đến mười tuổi?

M: Vâng! Nếu không, sẽ là quá khó khăn. Linh hồn không thể giải quyết nó.

D: Có phải cô ấy đã chết khi bị họ đưa vào cái hòm đó?

M: Không theo nghĩa vật lý. Cô ấy đi qua đường hầm ánh sáng, nhưng vẫn giữ dây kết nối với cơ thể. Đây là thời gian để trao đổi thông tin, và để có được một sự hiểu biết về cuộc sống Trái Đất của cô ấy đến điểm đó. Việc tiến vào của khía cạnh mới là cần thiết để xảy ra. (Thở dài) Và mặt thứ nhất rất mệt. Mười năm đầu tiên rất khổ sở.

D: Sau đó, cô ấy trao đổi thông tin với khía cạnh thứ hai để nó hiểu những gì đã xảy ra?

M: Vâng. Mặc dù đã có một sự hiểu biết, nhưng phải có sự trao đổi mạnh mẽ. Vì vậy mà nỗi đau... nếu toàn bộ tác động của những chuyện đã xảy ra trở lại với cơ thể, sẽ không thể làm nó, theo cách có thể giúp đỡ sau đó.

D: Có phải đấy là lý do Michelle chỉ có cái nhìn thoáng qua trong những năm đầu tiên đó, bởi vì những ký ức còn ở với khía cạnh đầu tiên?

M: (nhấn mạnh: Vâng!) Khi cô nhớ lại, nó giống như xem một bộ phim, mặc dù có nỗi buồn. Có nhiều nỗi buồn cho khía cạnh đầu tiên hơn là đối với những người có liên quan. (Nhẹ nhàng) Ôi, cô gái đáng thương.

D: Vậy khi cô ấy trở lại, cô ấy có dễ dàng xử lý hơn khi là khía cạnh thứ hai không? (Có) Đó là cách duy nhất cô ấy có thể sống tiếp, tôi đoán.

M: Nửa thứ hai không phải là dễ dàng hơn.

D: Nhưng rồi khía cạnh thứ hai ở lại cho đến 21 tuổi. (Vâng.) Điều gì xảy ra ở tuổi 21?

M: Cô ấy kết hôn với Jerry. Họ không gắn kết chặt chẽ. Đó là một lựa chọn để kết thúc khuôn mẫu đó hơn là kết nối giữa các linh hồn. Đó là một cách để thoát khỏi khuôn mẫu của mối liên hệ với dì và bà của cô. Việc hoán đổi các khía cạnh đã giúp tái-khuôn-mẫu. Bởi vì... Tôi thậm chí không thể nói bằng từ ngữ. Không có mối liên hệ cảm xúc với Jerry. Mặc dù khó và buồn khi không có gắn kết, kiểu hôn nhân này đã được mong muốn, nó đã cho một thời gian để có thể phản ánh. Thậm chí không cần thiết phải ở bên anh ta. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó giống như một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

D: Anh ấy chỉ là công cụ để phá vỡ khuôn mẫu và làm cô ấy thoát khỏi tình cảnh đó. (Vâng.) Vậy điều gì đã xảy ra ở tuổi 21 khi khía cạnh thứ ba bước vào?

M: Đó là trong phòng ngủ. Tôi thấy mình nằm trên giường. Tôi nhớ những chiếc xe chạy. Tôi nhớ âm thanh. Tôi thực sự bị xáo trộn. Tôi thậm chí còn không biết mình có nên kết hôn với Jerry không. Mọi người nói với tôi rằng không ai biết chắc về việc kết hôn. Tôi rất buồn. Tôi biết tôi đã không ngủ. Nó giống như một trạng thái nhập thần. Một cảm giác trôi nổi. Vì vậy... trong lúc nhập thần, tôi rời đi. (Rất nhẹ, khó nghe.) Tôi cảm thấy như mình đang đi ngay bây giờ.

D: Bạn có thể chỉ nhìn vào nó. Bạn không phải trải nghiệm nó. Nhưng nó đã được thực hiện trong trạng thái nhập thần, ý bạn là vậy?

M: Đối với tôi, nó dễ dàng hơn. Có rất nhiều bí mật trong ngôi nhà mà tôi đang sống. Dì tôi và những người khác biết điều gì đang xảy ra, nhưng họ không được phép nói với tôi. Họ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không nhớ. Nhưng tôi luôn biết có điều gì đó không đúng. Tôi biết bây giờ, họ đã che đậy nó, cố gắng để quét nó đi.

D: Khía cạnh thứ ba đã hoán đổi hoặc tham gia, hoặc bất cứ cái gì nó đã làm, trong trạng thái nhập thần? (Vâng.) Nhưng nó cũng trao đổi kí ức?

M: Vâng. Nó đã lấy đi kí ức, nhưng để lại rất nhiều đau đớn. Một số nỗi đau vẫn còn, bởi vì đó là một phần của quá trình học cách làm sạch.

D: Vì vậy, nó không thể mang đi tất cả mọi thứ.

M: Không, nhân cách sẽ tách ra và vỡ.

D: Có thể làm được điều đó sao?

M: Nó tách ra và vỡ? Vâng! Họ sẽ gọi nó là đa nhân cách. Sẽ là quá khó cho họ để giúp tôi. Sẽ quá khó khăn cho các hướng dẫn đến nếu tôi có nhiều nhân cách. Tôi phải rõ ràng hơn nhiều.

D: Vậy đây là lý do thay thế, cho bạn thêm sức mạnh để kiểm soát những gì sẽ xảy ra sau đó. (Phải) Và nó đã phải trao đổi kí ức, nhưng giữ lại một số cảm xúc, bởi vì nếu không, nó sẽ không có ý nghĩa.

M: Phải!

D: Bạn không thể lấy đi tất cả mọi thứ, không phải ở độ tuổi đó.

M: Đúng rồi.

D: Vậy thì khi Michelle tỉnh dậy, cô ấy cảm thấy có gì khác biệt?

M: Vâng. Tôi cảm thấy “Tại sao tôi phải lấy gã này?” (Cười) Nhưng tôi vẫn làm thế.

D: Bạn có cảm thấy như một người khác không?

M: Vâng! Tôi cảm thấy! Tôi biết điều đó là sai đối với tôi ngay lúc đó. Nhưng tôi đã hỗn lộn.

D: Khía cạnh thứ ba là phần còn lại. (Vâng) Và sẽ vẫn còn? (Vâng) Nó ổn định hơn so với những người khác, và có thể xử lý chấn thương nhiều hơn nữa.

M: Nó có vẻ kết nối nhiều hơn với kiến thức để giúp làm sạch.

D: Bạn đã nói trước khi cô ấy bước vào cuộc đời này, có hai khía cạnh, hai phần của cô, đã có cuộc sống Trái Đất.

M: Vâng. Đó là các khía cạnh một và hai.

D: Và thứ ba là cái mà không có tiền kiếp? (Đúng) Đó là cái đến trực tiếp hơn từ sinh mệnh ánh sáng. (Vâng) Vì vậy, bất cứ khi nào cô ấy nhớ đến tiền kiếp, chúng đều tới từ hai khía cạnh kia. (Vâng) Cái này là thuần khiết hơn, nếu đó là một từ đúng. Trực tiếp hơn?

M: Vâng, nó có thể tiếp cận được nhiều kiến thức trực tiếp.

D: Đấy là lý do cô ấy có thể thực hiện công việc của mình bằng năng lượng?

Michelle gần đây đã bắt đầu trị liệu bằng cách sử dụng năng lượng thông qua các phương pháp thực hành.

M: Vâng. Nó đến làm điều đó để giúp đỡ mọi người. Cô ấy giúp mọi người nhìn thấy vấn đề. Bạn không thể chữa trị cho họ, vì vậy cô ấy chỉ là một công cụ. Cô ấy có thể điều hướng rất nhiều ánh sáng để giúp cơ thể nhớ lại sự hợp nhất mà họ từng có một thiên niên kỷ trước, như vậy họ có thể tái kết nối với nó. Cô ấy không phải làm hết việc chữa lành, bởi vì đó là một hành tinh tự do ý chí; họ phải đồng ý với nó. Và cô ấy muốn họ làm chủ vận mệnh của họ. Họ cần làm chủ chính mình; tự chữa lành chính mình. Chúng ta cần con người thức tỉnh, và nhớ lại. Vì vậy, cô ấy giúp họ nhớ, và giúp họ chia tách khỏi cơn đau, để họ có thể di chuyển trở lại trong ánh sáng của mình.

D: Bạn có ý gì khi nói, mọi người đã lãng quên khi họ chia tách một thiên niên kỷ trước?

M: Chúng ta là một gia đình lớn. Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong ánh sáng.

Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở đây đã được máy ghi băng thu lại. Sự biến dạng điện tích lớn như tĩnh điện ổn định. Nó không dao động như tĩnh điện ổn định, chỉ là một sự can thiệp điện ổn định. Nó kéo dài mười giây, và đánh tất cả âm thanh ra khỏi băng. Nó ngừng lại đột ngột như khi nó bắt đầu. Tôi không biết bất cứ điều gì bất thường xảy ra, nhưng máy ghi băng đã ghi nó lại. Tôi chép lại phần tiếp theo sau khi âm thanh dừng lại.

M: ... họ thậm chí tin rằng họ là xấu. Họ đã ở trong vật lý lâu đến độ họ quên đi ánh sáng của họ. Họ đã truyền bá thành một cái gì đó không đúng sự thật.

D: Đây là lý do tại sao đôi khi họ nghĩ rằng họ xấu?

M: Vâng. Cô ấy nhắc nhở họ rằng họ không phải những trải nghiệm, đây chỉ là những trải nghiệm họ phải có để giúp học hỏi.

D: Nếu họ học được gì đó, đó là điều quan trọng. (Vâng) Nhưng tại sao chúng ta đã chia ra hàng nghìn năm trước, nếu chúng ta là một phần của cùng một gia đình?

M: Ah, cảnh đã ở bắt đầu công việc này hôm nay, và tôi không hiểu nó, vì vậy tôi cố không hiểu nó. Cách nó được cho thấy, tôi chắc chắn đó là tượng trưng, bởi vì tôi cần phải hiểu nó. Có quả bóng ánh sáng, và tất cả những người này đang thả ra quả bóng ánh sáng. Tôi đã suy nghĩ, tại sao chúng ta nhảy dù xuống? Giày trong bị tách ra để có những trải nghiệm này. Tất cả chúng ta cùng nhau là một phần của việc này. Tất cả chúng ta đều là một.

D: Chúng ta sẽ làm gì với những trải nghiệm này?

M: Một ngày nào đó chúng ta sẽ tái gia nhập. Nó sẽ được thỏa mãn nhiều hơn. Hãy xem tôi có thể có được cảm giác của nó không. Thật là khó cho tôi để phiên dịch điều này. Tôi không biết tôi có thể nói những lời đó không. (Tạm dừng) Nó giống như những người mà đã từng có chiến tranh. Bạn nghe về những người đã cùng nhau chiến đấu. Và họ có một cảm giác kết nối khác bởi vì họ thực sự giúp đỡ lẫn nhau hoặc họ đã cùng nhau vượt qua. Và khi mọi việc đã xong, có mối liên kết không bao giờ bị phá vỡ này. Chúng tôi đã có một liên kết trước đây, nhưng chúng tôi đã không có kinh nghiệm.

D: Nó gần như là một tình bạn chân thành, ý bạn là vậy?

M: Vâng, một liên kết gần gũi hơn. Tất cả chúng ta đều thực sự quan trọng với sự hợp nhất. Mỗi người chúng ta. Mỗi người đều có phần nhỏ riêng của họ về nó. Linh hồn họ sẽ tìm nó cho họ. Bạn kết nối với tất cả các phần của chính mình. Và tôi cảm thấy cuộc tái hội hợp của tất cả những người mà tôi đã bỏ lỡ. Và tất cả những linh hồn mà tôi đã biết trước đây. Giống như tất cả chúng ta thống nhất và di chuyển trở lại cùng nhau.

Cuộc đời Michelle chắc chắn đầy thách thức và sẽ tiếp tục như thế. Cô nghĩ mình không bao giờ muốn có con, nhưng lại đột nhiên quyết định nhận nuôi một bé gái. Khi cô bé lớn lên, rõ ràng có gì đó không đúng. Cô bé đã chín tuổi và được chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực trong não. Đôi khi có những khoảnh khắc tỉnh táo, nhưng phần lớn thời gian cô bé mang tính bạo lực và tự hại. Michelle yêu cô bé, nhưng cảm thấy hoàn toàn bất lực. Chồng cô không thể chịu được thách thức và ly dị cô, để cô chăm sóc con gái một mình. Tiềm thức của Michelle cho biết đây là một thách thức mà cô đã đồng ý trước khi bước vào. Cô đã được cho thấy tất cả điều này trong thời gian xem xét trước ban trưởng lão. Cô đã đồng ý học những bài học khó khăn trong cuộc đời này để hiểu làm thế nào làm nhân loại. Michelle chắc chắn đã không có một cuộc sống dễ dàng trong thời gian này. Thật đáng khen khi cô ấy dành thời gian dùng khả năng của mình chữa lành những người khác.

* * *

Khái niệm về linh hồn đa diện lại xuất hiện một tháng sau ở bán cầu bên kia. Như đã xảy ra với tôi trong công việc, khi một khái niệm mới được trình bày với tôi, nhiều thông tin đưa ra thường mở rộng theo lý thuyết thông qua khách hàng khác. Tôi cảm thấy hấp dẫn — rằng ai đó hướng dẫn công việc của tôi quyết định chủ đề đưa ra ở mỗi giai đoạn phát triển của tôi. Và họ sử dụng trạng thái nhập thần của khách hàng để cung cấp thông tin. Không thể có lời giải thích khác, bởi vì khách hàng không biết những điều tôi đã làm việc với người khác. Trong mỗi phiên, tôi tập trung vào khách hàng cùng các vấn đề của họ, và không cần nói về các vấn đề hoặc các phiên của người khác. Thân chủ dường như chỉ được dùng như một phương tiện thu thập thông tin qua cho tôi. Những người khác đã nói rằng tôi dường như thu hút khách hàng thích hợp mà có thông tin tôi cần. Bất cứ điều gì đang xảy ra, nó không phải là trên tầng thứ ý thức có mục đích.

Phiên này được thực hiện tại Úc khi tôi ở Sydney để giảng cho hội thảo Tâm Trí, Thân Thể, Tinh Thần (MBS) tháng 11 năm 2002. Tôi vừa đến sau khi có mặt tại Triển lãm Conscious Living ở Perth. Tôi đã được cho một căn hộ hai phòng ngủ thoải mái thay vì một phòng khách sạn bình thường. Nó bỏ qua Darling Harbour và có một bầu không khí rất tốt đẹp, cũng có thể đi bộ đến Trung tâm Hội nghị, nơi tổ chức hội thảo MBS. Như thường lệ, tôi đã sắp xếp các khách hàng từ danh sách chờ dài của mình. Tôi không biết vấn đề của họ là gì, hoặc lý do yêu cầu phiên cho tới khi họ đến.

Cathie là một phụ nữ quyến rũ, thông minh trong độ tuổi 40. Cô ấy có rất nhiều câu hỏi, nhưng làm cô ấy tò mò nhất là một sự việc xảy ra vài năm trước. Cô đã trải qua một thời gian rất tổn thương trong cuộc đời mình, nơi mọi thứ đều sai lầm, bao gồm cái chết của chồng cô. Đòn cuối cùng là khi cô phát hiện mình bị ung thư vú. Hóa trị và xạ trị đã làm mất sức mạnh và giảm ý chí sống của cô. Cô mệt mỏi vì phải sống trong hoàn cảnh hiện tại. Cô đã chịu đựng đủ, và quyết định tự sát. Trước khi làm điều này, cô muốn nhìn thấy tất cả những người bạn của mình lần cuối. Kế hoạch của cô được thực hiện rất cẩn thận. Cô đã có một bữa tiệc Giáng sinh tại nhà và mời mọi người. Không ai biết lý do thực sự cho buổi tiệc, cô ấy không nói với ai rằng nó đã được tổ chức cho mục đích tạm biệt họ. Mọi người đều có một thời gian tuyệt vời và tận hưởng bản thân, cũng như cô ấy. Cô đã thành công che giấu cảm xúc thực sự của mình, không ai ngờ cô muốn tự sát sau khi họ rời đi. Sau khi người khách cuối cùng rời khỏi, cô ấy rất thận trọng với kế hoạch còn lại của mình. Thay vào đó, một sự cố bất thường xảy ra đã ngăn cản nó. Cô ấy nghĩ mình đã rất thành công và tiếp tục vô cảm. Nhưng sau khi người khách cuối cùng đi, cô ấy bắt đầu khóc không kiểm soát được. Cô có ý định rời khỏi cuộc sống không hạnh phúc này và đi sang cõi bên kia. Cô đã có kế hoạch cẩn thận về phương pháp tự sát, nhưng bây giờ cô cảm thấy hoàn toàn cạn kiệt cảm xúc và thể chất, và không thể theo qua. Cô quyết định tất cả có thể đợi cho đến ngày hôm sau, và đi ngủ.

Phần này từ những ghi chép của Cathie: “Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng. Tôi nằm sóng soài nhắm mắt và có thể thấy ánh sáng trắng ngời qua mí mắt mình, nhưng khi tôi mở mắt ra thì căn phòng ở trong bóng tối. Khi tôi nằm đó tự hỏi điều gì đang xảy ra, tôi nhìn thấy một ánh sáng lặn xuống và vào cơ thể tôi. Nó bay qua chân tôi và chạy đến đầu tôi làm tôi đầy ánh sáng. Tôi vẫn nhắm mắt nhưng bây giờ có thể nhìn thấy cơ thể mình là ánh sáng. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy một làn sóng điện hoặc dòng điện mạnh mẽ xuyên qua cơ thể tôi, một lần nữa từ chân đến đầu.”

Sáng hôm sau, cô cảm thấy hoàn toàn khác. Mọi thứ dường như mới mẻ, mong muốn tự tử và rời khỏi thế giới này đã hoàn toàn biến mất. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vào đêm đó. Ngoài ra, bệnh ung thư đã thuyên giảm vì vậy cô không cần thêm các phương pháp điều trị đau đớn. Cô chỉ có thể đoán rằng có lẽ một trải nghiệm walk-in đã xảy ra. Theo kinh nghiệm của tôi, thông thường đương sự không hề hay biết về bất kỳ sự trao đổi nào khi nó diễn ra. Nhưng có lẽ có một lý do khiến Cathie nhận thức mình đã biết có xảy ra một điều kỳ lạ và bất thường.

Đây là mối quan tâm chính của cô: tìm hiểu điều gì đã xảy ra vào đêm đó. Vì vậy, thay vì đi vào một tiền kiếp, tôi đã đưa cô trở lại bữa tiệc đêm đó. Tôi đưa cô ấy xuống khỏi đám mây vào ngày 17 tháng 12, năm 2000. Tôi thiết lập các giai đoạn để chắc chắn rằng chúng tôi đã đến ngày thích hợp, “Bạn đang có bữa tiệc với những người bạn đặc biệt này.”

Cô ấy đã làm gián đoạn tôi với một sự bùng nổ bất ngờ, “Tôi không có ở đó.”

D: Bạn không có ở đó?

C: Không. Đó không phải là tôi.

D: Bạn có thể nói với tôi về ngày đó không?

C: Tôi không thể nhìn thấy nó.

Tôi không bao giờ để điều đó ngăn mình nhận được thông tin, bởi vì tôi biết tiềm thức có ghi chép của tất cả mọi thứ đã từng xảy ra với một người. Tôi hỏi nó có thể cung cấp thông tin không, Cathie đột nhiên vỡ òa và bắt đầu khóc không kiểm soát được. Tôi biết tôi phải thuyết phục cô ấy nói chuyện để gỡ cô ấy ra khỏi cảm xúc. “Bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn lại xúc động không?”

C: (Nói vài lời giữa tiếng nức nở) Vâng... nó rất lớn... rất lớn.

D: Cái gì rất lớn?

C: Hôm đó.

D: Nhưng bạn đã có một bữa tiệc tốt đẹp với tất cả bạn của mình, không phải sao?

C: (dịu xuống, vẫn thổn thức, nhưng giành được quyền kiểm soát bản thân mình) Vâng... đó là một bữa tiệc. (thổn thức) Thật buồn. (thổn thức) Thật quá buồn. (thổn thức) Đó là một bữa tiệc buồn. Bởi vì... đó là kết thúc. (thổn thức) Một bữa tiệc kết thúc. (thổn thức) Và đó là một bữa tiệc chào tạm biệt. (Khóc)

D: Cathie có xúc cảm vào ngày hôm đó không?

C: Cô ấy nói tạm biệt... với Lucinda. (thổn thức)

D: Ai là Lucinda?

Một số câu từ của cô đã bị tiếng nức nở chặn lại. Tôi cố gắng để hiểu người cô ấy đang nói về.

C: Cô ấy là linh hồn mà đã đến ở lúc sinh ra... và là người... đã đấu tranh rất nhiều. (khóc) Là người đã đau đớn đến thế. Bởi vì cuộc sống thật buồn.

Tất cả những điều này đều khó hiểu vì những tiếng khóc và cảm xúc liên tiếp.

D: Tại sao cô ấy phải đấu tranh?

C: (cuối cùng cô ấy đã đủ bình tĩnh để hiểu) À! Cô ấy đã đi con đường khó khăn. Cô ấy luôn luôn, luôn luôn đi trên con đường khó khăn.

D: Nhưng cô ấy đã chọn điều đó, phải không?

C: Vâng, cô ấy đã chọn. Cô ấy làm cho nó rất khó khăn. (thút thít) Cô ấy không biết con đường nào khác. Cô ấy nghĩ đó là đường duy nhất. Nó rất khó khăn cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng khiến người khác rất khó khăn. Cô ấy không nhìn thấy điều đó. Cô ấy chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình, mà không nhìn thấy nỗi đau mình gây ra cho người khác. Cô ấy đã gây ra cho mẹ mình rất nhiều đau đớn. Cô ấy đã gây ra nỗi đau cho những người trong cuộc đời mình — Stephen, người cô lớn lên cùng. Họ bên nhau từ nhỏ, rồi họ thành người yêu. Và cô ấy đã bỏ anh ta, cô ấy đã gây cho anh ta rất nhiều đau đớn. Cô ấy ích kỷ. Cô ấy chỉ quan tâm đến bản thân mình. (Một tiếng thở dài lớn. Ít nhất tiếng khóc đã ngừng lại.)

D: Cô ấy không quan tâm rằng mình đang làm tổn thương người khác?

C: Vâng. Cô ấy đã làm chuyện đó để khiến mình cảm thấy tốt. Cô ấy ích kỷ. Lucinda rất ích kỷ. Cô ấy muốn về nhà, vì cô ấy nhận ra rằng mình đã không thu được nó. Cô ấy nghĩ đây là một sự lãng phí thời gian.

D: Bạn đang ở trong một thân thể, ý bạn là, trong một cuộc đời?

C: (Một phát hiện) Oh! OK! Vì vậy, chuyện đã xảy ra là một người nào khác vào đến, được gọi là “Yanie”. Cô đến để giúp, và hướng dẫn Lucinda. Và Yanie đã ở bên cô ấy trong tháng vừa rồi. Yanie giúp cô học hỏi, bởi vì Yanie cao hơn, thông thái hơn. Cô ấy không có bản ngã. Và cô ấy giúp Lucinda, để Lucinda có thể rời khỏi. Và có thể học hỏi một số điều trước khi rời đi.

Điều này nghe có vẻ tương tự như các phần linh hồn, ngoại trừ việc Cathie chỉ ra tên họ. Có lẽ điều này giúp cô ấy hiểu và giải thích dễ dàng hơn.

D: Nhưng Lucinda đã không nhận ra cô ấy đang tạo nghiệp bởi cách mình đối xử với mọi người?

C: Cô ấy không biết gì về điều đó.

D: Cô ấy chỉ là một linh hồn ích kỷ. (Vâng) Lucinda có nói chuyện với Yanie trước khi cô ấy vào không?

C: Lucinda và Yanie đồng ý rằng họ sẽ làm việc cùng nhau. Lucinda muốn về nhà. Và cô ấy đã tạo ra căn bệnh ung thư như một cách để thoát ra, về nhà. Và rồi cô ấy có thể thấy mình đã lãng phí cuộc đời. Cô đã lãng phí cơ hội trong cơ thể này. Và cô ấy ghét điều đó. Cô ấy ghét điều đó! (xúc cảm trởi lại.) Cô ấy nhận ra mình đã lãng phí tất cả những năm đó. Cô ấy nhận ra mình đã không thu được bài học. Yanie nói rằng mình sẽ đến và làm việc với Lucinda một thời gian trước khi cô rời đi, để giúp cô học một số bài học. Và khi cô ấy trở lại, cô ấy sẽ đạt được điều gì đó. Yanie đã giúp cô thoát khỏi nỗi sợ hãi. Yanie giúp cô cân bằng hơn. Yanie giúp cô chuẩn bị đi.

D: Không có cách nào để Lucinda có thể ở lại được?

C: Cô ấy không muốn.

D: Tôi đã tưởng tượng một khi cô ấy bắt đầu học những điều này từ Yanie....

C: Không, bởi vì thỏa thuận được thực hiện. Yanie muốn đến trong một thời gian. Và Lucinda đồng ý với điều đó; rằng mình sẽ đi. Và đó không phải là vấn đề. Cô ấy ổn thỏa về việc tôn trọng lời hứa đó.

D: Vậy Lucinda sẽ có thể tiến bộ ở cõi bên kia? (Vâng) Có vẻ như cô ấy chưa sẵn sàng cho cuộc sống vật lý.

C: Cô ấy không có ý thức. Cô ấy đã bị bản ngã áp đảo, bị cuốn vào vật lý, và những khoái lạc trong cơ thể. Cô ấy đã bị cuốn vào tiền bạc, tham lam, bản ngã và tình dục. Ah, và thậm chí nghiện. Rượu, thậm chí đã đi với điều đó.

D: Vậy, cô ấy đã trải qua tất cả những mặt tiêu cực của con người.

C: Vâng. Cô ấy không muốn ở đây, và ai đó muốn đến. Cô ấy đã đồng ý điều đó. Và thỏa thuận là Yanie sẽ làm việc với cô ấy trong tháng cuối cùng trên Trái Đất, để giúp cô ấy học hỏi một vài điều, để cô ấy có thể tiến lên cao hơn. Lucinda đã đồng ý rời khỏi vào tháng Mười Hai. Họ chọn ngày. Đó sẽ là tháng 12 năm 2000.

D: Cô ấy nghĩ mình đang nói lời tạm biệt với bạn bè, cô ấy nghĩ mình sẽ chết vì bệnh ung thư.

C: Khi cô ấy đi, cô ấy biết cơ thể sẽ không chết. Ý thức Cathie biết đã đến lúc để chào tạm biệt, nhưng ý thức cô ấy không biết điều gì đang xảy ra.

D: Đó là lý do tại sao cô ấy đã có bữa tiệc với tất cả bạn bè và người thân. (Vâng, vâng.) Nhưng rồi khi Yanie bước vào, không cần một cơ thể bị bệnh, phải không?

C: Không cần. Yanie bước vào. Cô ấy là một năng lượng khác. Yanie là một trong những người đầu tiên. Những năng lượng đầu tiên trên Trái Đất.

D: Cô ấy sẽ là một năng lượng rất cũ, phải không?

C: Ồ, vâng. Cô ấy là người tiên phong. Một nhóm của họ đến, với một lực lượng mạnh mẽ, lên Trái Đất. Và họ là những gì mọi người nghĩ là thần, Horus. Họ đến như một hình dạng. Và khi họ đến đây, họ phải tìm kiếm thân thể. Và họ đã làm. Họ đi ra và tìm thân thể. Đó là lúc bắt đầu. Và cô ấy đã trở lại vào năm 2000, bởi vì cô ấy cần mang năng lượng tiên phong đó lên lại hành tinh. Trái Đất cần phải tiêm một lượng năng lượng tương tự như vậy, cái mà đã đến từ lâu, cách đây rất lâu. Và đó là những gì Yanie đưa vào.

Đây cũng tương tự như Ingrid và năng lượng Isis quay trở lại Trái Đất để giúp đỡ. (Xem Chương 4.) Cả hai không có bất kỳ cuộc sống nào khác chính giữa và đã trở lại vì những sự kiện thế giới cần năng lượng đó vào thời điểm này.

D: Bạn có thể cho chúng tôi biết những gì xảy ra vào đêm đó khi sự trao đổi được thực hiện không? Đó là điều mà Cathie muốn tìm hiểu.

C: Yanie bước vào. Cô đã ở đó vài tháng. Và họ đã bện lại.

D: Bện là gì?

C: Bên là ở... nó giống như một cái bím. (Tay chuyển động.)

D: Liên hợp?

C: Vâng. Nơi có hai linh hồn, và họ đang làm việc cùng nhau. Và đôi khi, một bên sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo và khi khác thì bên kia. Đôi khi Cathie cảm thấy có cái tôi. Đôi khi cô ấy là Yanie. Đôi khi cô ấy là Lucinda. Rồi những ngày khác, cô ấy cảm thấy mình là một sinh mệnh thần thánh tuyệt vời. Và đó là những ngày mà Yanie chiếm ưu thế. Họ làm việc cùng nhau rất tốt. Nó giống như một điệu nhảy. Họ nhảy cùng nhau. Học tập, giảng dạy và học hỏi. Đó là một thời gian đáng yêu, bởi vì Lucinda cảm thấy cô ấy có một người bạn. Đẹp.

D: Một loại bạn khác.

C: Vâng. Và cô đã học được rất nhiều.

D: Vậy, hai linh hồn có thể sống chung một cơ thể cùng một lúc?

C: Vâng. Nhưng nó đã được một cứu trợ rất lớn khi Lucinda rời đi. Mặc dù, nó không phải là hai linh hồn riêng biệt. Đó là những phần của cùng một linh hồn.

D: Bởi vì rất khó để hai người chiếm cùng một không gian?

C: Họ rất khác nhau, vâng. Và Yanie có thể tỏa sáng, cô ấy có thể là chính mình.

D: Bạn có thể giải thích những gì đã xảy ra vào đêm đó không? Cathie cho biết cô đã có một cảm giác mạnh mẽ như vậy sau khi đi ngủ đêm đó.

C: Vâng. Điệu nhảy cuối cùng đã diễn ra. Đó là đêm của Lucinda với những người bạn đó. Yanie chỉ ở phía sau, ngay dưới nền. Và Lucinda... thật là buồn cười. Cô cảm thấy rất tê đêm đó.

D: Ý bạn là không nhạy cảm gì đó?

C: Tê, giống như cảm giác không có nhiều cảm xúc. Tê, cảm giác tê.

D: Mặc dù cô ấy đã ở với bạn bè mình.

C: Vâng. Ah, cô ấy biết đó là lời tạm biệt. Và cô ấy cần phải như vậy, bởi vì nếu cô ấy để những cảm xúc bị rạn nứt, nó sẽ báo động cho mọi người. Và không cần phải làm điều đó. Họ không biết cô ấy sẽ rời đi. Và họ không cần biết, bởi vì nó không phải là một đám tang. (Cười) Nó chỉ là một bí mật. Cô ấy biết mình sắp đi, và không ai khác đêm đó cần biết.

D: Cô ấy định chết, nhưng nó không có nghĩa là như vậy?

C: Cô ấy đã thay đổi ý định của mình, bởi vì Yanie muốn đến. Và cô ấy nói OK nếu Yanie lấy cơ thể. Đêm đó, cô nói lời tạm biệt của mình, rồi đi ngủ. Sau đó vào lúc 3 giờ sáng, cô và Yanie nhảy điệu cuối cùng của họ. Nó giống như một điệu Valse. Valse quay vòng. Sau đó Lucinda chỉ rời đi. Cô ấy đã đi từ đó.

D: Cô ấy đi đâu?

C: (khóc) Cô ấy đã đi... cô ấy đã gia nhập với bạn của mình. (thút thít) Người ta. Cô ấy đã về nhà. Thật là nhẹ nhõm. (Khóc)

D: Và cô ấy không bị phán xét vì đã làm những điều không thích hợp?

C: (khóc xúc động) Cô ấy được chào đón. (Khóc) Tôi nghĩ đó là tốt. Họ chào đón cô ấy trở lại.

D: Họ có thể nhận ra cô ấy đã không sẵn sàng khi bước vào cơ thể lúc đầu.

C: Vâng, cô ấy đã chọn một cuộc sống khó khăn. Cô ấy đã có một số khả năng hoàn thành để chọn một cuộc sống khó khăn.

D: Vậy, chuyện cô ấy đã tạo nghiệp với những người khác không thành vấn đề.

C: À! Cô ấy đã phải làm điều đó. (Tạm dừng khi cô ấy cố gắng hiểu nó) Điều đó đã cân bằng nghiệp. Bởi vì — tôi nhận được rằng Stephen đã — (Rất sốc với những gì cô ấy đã nhìn thấy. Rên sợ hãi.) Ôi! Ôi! Stephen, chàng trai mà cô ấy biết, người mà cô ấy tổn thương rất nặng, anh ấy... anh ta đã chặt đầu cô ấy.

D: Trong một cuộc đời khác?

C: Ồ, vâng! Ôi! Thật tàn nhẫn! (thổn thức)

D: Vì vậy, những gì cô ấy làm là trả nghiệp bằng cách làm tổn thương anh ta.

Cathie rên rỉ và trở nên rất xúc động. Những gì cô thấy là rất khó chịu. Sau đó, cô nhớ lại cảnh tượng này, và nói mình thấy rất rõ khuôn mặt anh ta. Anh ấy đầy ngất ngây khi nhìn cô bị giết. Điều đó làm cô ấy giật nẩy khi nhìn.

Với tư duy hợp lý của chúng ta, dường như cô ấy đã tạo nghiệp bằng cách làm tổn thương người thanh niên, Stephen. Nhưng từ cõi bên kia, toàn bộ hình ảnh có sẵn, rõ ràng mọi chuyện không chỉ là như vậy. Stephen đã tạo ra nghiệp tiêu cực trong cuộc đời khác bằng cách chặt đầu cô. Vì vậy, cô ấy làm tổn thương anh ta trong cuộc đời hiện tại là danh chính ngôn thuận. Ít nhất “quả” này không kịch liệt như “nhân”.

D: Cô ấy cũng làm mẹ mình rất tổn thương, phải không?

C: Vâng. (Ngạc nhiên) Ồ! Mẹ cô ấy... đó là trả nghiệp trong cuộc đời này. Cuộc sống của mẹ cô. Mẹ cô đã rất thui chột, bà cư xử giống như con mình là hoàn hảo. Bà ấy làm tổn thương rất nhiều người bằng cách đó, bởi sự quá giáo điều và phán xét kia. Bà nghĩ con mình hoàn hảo. Và công việc của Lucinda là cho bà thấy rằng con mình không hoàn hảo.

D: Vì Lucinda chắc chắn không hoàn hảo.

C: Không, đó là sự cân bằng. Một bài học cho mẹ cô. Dạy mẹ cô bớt phán xét. Và bớt thui chột hơn. Để khai thông mắt bà ấy. Để giúp bà nhìn qua một con mắt khác. Không phải là hai mắt nhìn vật lý, mà là con mắt kia. (con mắt thứ ba)

D: Vì vậy, những gì xuất hiện trên bề mặt đã tạo ra nhiều nghiệp xấu và chọn một con đường khó khăn, thực sự là vì một lý do. Có nhiều hơn đằng sau nó. (Vâng) Thường có, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy nó khi còn sống. (Vâng) Vì vậy, Yanie đã tiếp nhận cơ thể. (Một tiếng thở dài nhẹ nhàng) Cathie nói cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó.

C: (Một phát hiện) Oh! Nó có nghĩa là. Cô ấy muốn biết, bởi vì cô ấy phải giúp đỡ mọi người. (Khóc một lần nữa) Cô ấy phải giúp mọi người hiểu điều này. Và nếu cô ấy không ý thức được — rất nhiều người có những trải nghiệm này, và họ không ý thức về chúng. Cô ấy phải biết. Đó là công việc cho khía cạnh mới này. Cathie đã khai thông. Giống như bạn đang giảng dạy rất nhiều người về cõi bên kia. Và cô ấy có một công việc để dạy cho mọi người về điều này, về linh hồn. Về cơ thể này không phải là vật sở hữu. Đó là món quà cho Trái Đất. Mỗi cơ thể là một món quà cho vũ trụ. Và những linh hồn đi vào trong thân thể này, họ có quyền đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là cơ thể. Bản ngã của chúng ta được gắn liền với cơ thể. Và chúng ta nghĩ mình là như vậy. Tôi là

Cathie. Cathie là ai? Cathie thực sự là nhiều năng lượng đến cùng nhau để mang cuộc đời này đến một chiều kích không thể tưởng tượng được. Vì vậy, cuộc đời này có thể ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc đời khác, để giúp mọi người phát triển có ý thức. Để giúp mọi người nắm lấy chương trình này, nơi những linh hồn có thể đến và đi. Và không được đóng cửa với nó. Và đừng quá ích kỷ trong việc sở hữu cơ thể. Chúng ta không sở hữu cơ thể. Cơ thể ở đây để phục vụ nhân loại. Gandhi không sở hữu thân thể đó. Cơ thể đó chỉ là một phương tiện. Rất nhiều linh hồn đã tham gia vào công việc mà Gandhi đã làm. Rất nhiều linh hồn đến và đi khỏi thân thể đó. Và ông ta biết. Ông ấy chào đón nó. Martin Luther King là một người khác. Không chỉ có một linh hồn mà còn nhiều linh hồn mang đến những tài năng khác nhau, mang đến những suy nghĩ mới. Mang phương tiện đó đến tầng thứ tương thích và tình yêu cao hơn. (Nhẹ nhàng) Ông ấy biết. Ông ta biết mình ở đây để làm gì.

D: Nhưng phần ý thức của người đó không nhận thức được điều gì đang xảy ra, đúng không?

C: Một số người có thể. Một số người có thể khai mở tâm trí của họ với nó. Cần có một sự kích hoạt để mở tâm trí. Và một khi kích hoạt đã cháy, tâm trí có thể nắm lấy tất cả các loại hiểu biết. Và đó là công việc của Cathie. Cô ấy đốt mồi lửa khiến mọi người suy nghĩ. Và nó giúp mọi người mở mang tâm trí.

Chúng tôi được cho biết Cathie không chỉ nhận được một khía cạnh mới của linh hồn cô để tiếp tục cuộc sống này, mà cơ thể cô cũng đã được thay đổi thành một cơ thể mới. Rõ ràng, những thay đổi sẽ không thể nhìn thấy từ bên ngoài đối với những người khác.

C: Cathie mới rất khác. Cathie cũ đang trên lộ trình tăng tốc. Cô ấy đã có một cuộc sống rất khó khăn. Và người mới đến phải tìm ra khía cạnh của nghiệp cho những cuộc đời đó. Buông bỏ những thứ trong các tế bào của cơ thể. Tất cả những thứ bị mắc kẹt ở đó là từ những linh hồn cũ. Và những cái mới đã vào, đã giúp giải phóng nó khỏi các tế bào của cơ thể. Và đưa cô ấy vào một sự cân bằng đáng yêu, xinh đẹp. Sự hòa hợp và tình yêu.

D: Vì vậy, Cathie mới không phải là cùng một người lúc bắt đầu.

C: Rất khác. Rất rất khác. Và nó đã mang một vài sự khuyên giải linh hồn để làm việc với cuộc đời đó. Để đưa nó đến cấp độ mà nó đang ở bây giờ.

D: Nhưng điều này không thể xảy ra với sự trưởng thành của một người khi họ tăng trưởng và học những bài học của họ?

C: Không, không phải điều này, không. Bởi vì phải mất một thời gian dài. Có rất nhiều người sống trên Trái Đất mà chết và họ đã không sống những bài học. Và một số người, khi trưởng thành, ngày càng trở nên bản ngã hơn, và ngày càng sợ hãi hơn. Có rất nhiều nỗi sợ trên hành tinh này. Họ già đi và họ càng sợ hãi. Vì vậy, không thể nói rằng bình thường mọi người đạt được trí tuệ đó khi lớn lên. Nhiều người không đạt được sự khôn ngoan.

D: Tại sao khía cạnh linh hồn, Yanie, không thể chỉ duy trì?

C: Ồ, cô ấy muốn. Nhưng nó sẽ làm còi cọc sự tăng trưởng.

D: Tại sao vậy? Cô ấy là một linh hồn rất tiến bộ.

C: (Một phát hiện) Oh! Công việc được giới hạn ở những gì cô ấy đang làm. Mang vào năng lượng mới. Giữ không gian cho chương trình để làm việc. Cô ấy là một linh hồn “cầm giữ”. Một linh hồn chuyển tiếp. Và vào thời điểm đó, chương trình vẫn đang được phát triển. Và Yanie có thể trở lại, nếu cô ấy muốn. Cô ấy có thể là một phần của chương trình này. Nhưng nếu cô ấy bắt đầu thì chương trình này không thể được đưa vào. Đây là một chương trình rất cao cấp của tăng trưởng nhanh. Nó gần như tức thời, sự tăng trưởng này. Và chương trình này đang đưa những người này vượt xa những gì chúng ta hình dung ban đầu.

* * *

Khái niệm linh hồn bao gồm nhiều khía cạnh này một lần nữa nổi lên trong một phiên khác. Tôi sẽ chỉ gộp một phần thích hợp ở đây. Tôi có phiên tại hội nghị Walk-In ở Las Vegas. Tôi đã nói với tiềm thức về những câu hỏi của Lucy.

D: Cô ấy muốn biết liệu cô ấy có phải một walk-in trong cuộc đời làm Lucy hiện tại không? Hay để cô ấy biết có quan trọng không? Bạn quyết định.

Cô ấy đương nhiên quan tâm đến điều này bởi vì cô đã tham gia vào ban quản trị của tổ chức nghiên cứu các walk-in và tham gia vào các hội nghị này.

L: Chúng tôi sẽ không gọi đó là walk-in. Chúng tôi có thể nói cô ấy thiên về một sinh mệnh không gian mà có nhiều hóa thân khác nhau bên trong một hóa thân. Tương đương cùng khái niệm con người có thể là “walk-in “. Đó không phải là một thuật ngữ chúng tôi sẽ sử dụng. Chúng tôi có thể nói rằng trong suốt khoảng thời gian sống của mình, cô ấy đã có những chuyến thăm bởi nhiều sinh mệnh linh hồn khác nhau trong linh hồn của chính cô ấy. Vì cô ấy là của một định hướng không gian. Nhiều sinh mệnh không gian nằm bên trong bàn tay cô ấy.

D: Đây có giống điều tôi đã được cho biết, về các mảnh của linh hồn không?

L: Nó lớn hơn phân mảnh. Chúng tôi muốn nghĩ về chúng như các khía cạnh, hoặc các phần phân đoạn. Khi bạn nghĩ về cấu hình của một ngôi nhà hoặc một tòa cao ốc, nó có nhiều phòng, mỗi phòng đều là một phần của toàn bộ ngôi nhà. Và đó là cách linh hồn của cô ấy được sắp xếp. Mỗi phòng hoặc các phân khúc hoặc các mặt của linh hồn mang theo mình những ký ức khác nhau và các mối quan hệ không gian song song khác nhau. Và đó là lý do cô ấy có những trải nghiệm khác nhau.

D: Vì vậy, đó không phải là sự trao đổi của các linh hồn như chúng ta hiểu về một walk-in.

L: Đó là sự trao đổi của linh hồn nơi một người có thể rời đi và một người khác không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Nhưng nó không qua quá trình chết. Không phải linh hồn đầu tiên ẩn dật hoặc chuyển đến một thực thể hoàn toàn khác. Nó đang nằm ngủ, nhưng sẽ không được sử dụng lại.

D: Chúng tôi nghĩ một walk-in là linh hồn ban đầu ra đi và được thay thế bằng một người mà sẽ tiếp quản công việc.

L: Đó cũng là một khái niệm. Khái niệm tôi đang cho bạn có lẽ phức tạp hơn. Vì thực thể linh hồn này có quyền truy cập vào nhiều cấu trúc linh hồn khác nhau. Cô ấy có quyền truy cập vào mười ba. Và tất cả họ đều nằm bên trong linh hồn cô ấy. Đây không phải là những tính cách ngoại lai không hòa hợp.

* * *

Từ một thân chủ khác:

D: Cô ấy có một câu hỏi khá kỳ lạ đối với cô ấy. Tôi hiểu nó, nhưng tôi muốn xem bạn sẽ nói gì. Cô ấy nói mình có cảm giác, đôi khi, giống như cô đang tương tác với hai người phụ nữ khác ở New York. Có thật không? (Vâng) Điều gì đang diễn ra ở những thời điểm đó?

Linda: Họ là những linh hồn thay thế. Những mảnh của cô ấy sống và làm công việc của cô ấy trong các chiều kích khác.

D: Đó là những gì tôi nghĩ vì tôi đã được cho biết điều này trong công việc của mình. Đó có chút phức tạp đối với một số người. Như thể một phần khác của cô ấy đi theo một hướng khác. Đó có phải là ý bạn không?

L: Chúng ta phải chữa lành ở tất cả các cấp độ, trong tất cả các chiều kích để đạt được những gì chúng ta cần đạt được. Chúng tôi có sự giúp đỡ. Đó là những phần của cô ấy. Còn nhiều hơn nữa.

D: Họ tạo ra một cuộc sống khác với cuộc sống cô ấy đang sống. (Vâng.) Và đôi khi cô ấy đã liên lạc với họ.

L: Vâng. Cô ấy đến đó để tái điều chỉnh cho họ.

D: Họ có lẽ không biết gì về cô ấy, hơn nữa cô ấy thực sự biết về họ.

L: Họ không nhận thức về cô ấy mọi lúc. Cô ấy xem họ. Họ có việc để làm.

D: Tôi vừa được đưa cho khái niệm này năm rồi; về sự chia tách mà chúng ta làm.

L: Bạn có nhiều phần.

D: Mọi người đều có, phải không? (Vâng.) Nhưng chúng ta không nhận thức về họ và đó là cách nó nên là.

L: Không. Các bạn sẽ sớm đến với nhau.

D: Vậy thì chúng tôi sẽ biết điều gì đang xảy ra?

L: Vâng. Tất cả chúng ta đều trở thành một. Và thời gian sẽ di chuyển về phía trước vào thời điểm đó.

D: Tôi đã nghe về việc nâng cao ý thức, sự thay đổi rung động và năng lượng. Đó có phải là ý bạn không?

L: Vâng. Tất cả chúng ta sẽ tiến tới cùng nhau như một hành tinh khi ý thức của chúng ta trở thành một. Các lực lượng tiêu cực sẽ bị bỏ lại phía sau. Chúng ta sẽ mang theo mình những cái có thể đến. Nhiệm vụ của chúng ta là nâng cao tầng thứ ý thức của tất cả mọi người mà chúng ta gặp được. Và chữa lành họ. Bạn biết đấy, bạn đã thấy nó rất rất nhiều lần. Đó là ý thức của con người để chuyển thành một ngọn lửa tích cực. Họ đang căn chỉnh. Họ đang trở thành nhận thức của nhau trong các chiều kích khác nhau. Họ sẽ thức tỉnh và trở thành một, và đi tiếp với nhau. Nó sẽ như nó là. Nó sẽ để lại những tiêu cực phía sau. Và tạo ra cuộc sống mới của họ như là nhất thể.

* * *

D: Trong cuốn sách tôi làm bây giờ, tôi đang khám phá khái niệm rằng chúng ta, như con người, không phải là một linh hồn hay tinh thần cá thể, mà là những phân mảnh?

Ann: Đúng.

D: Bạn có thể làm rõ điều đó với tôi không?

A: Vâng. Bạn và nhiều người khác đến từ các vũ trụ khác nhau. Có nhiều nguồn Thượng Đế khác nhau mà thực sự được coi là một nguồn. Mỗi cái trong những vũ trụ đó đều có nguồn Thượng Đế cá nhân của riêng nó, để hiểu được tầng thứ của bạn trong các vũ trụ. Mỗi cái trong những nguồn này được chia thành các nguồn cá nhân khác, mà luôn luôn quay trở lại một nguồn chính. Mỗi người các bạn tạo ra các nguồn cá nhân của chính mình trong chính mình, bởi vì bạn đã chọn. Để hiểu được tầm cao của bạn trong nhận thức rằng bạn cần phải có trên tầng thứ này. Tầng thứ rung động này rất hạn chế đối với bạn. Và bởi vì bạn đã chọn điều này, bạn thực sự đã có một quyết định có ý thức để sống như một nguồn tách biệt, mặc dù bạn vẫn còn kết nối bằng một sợi đến nguồn chính.

D: Làm thế nào để chúng tôi nhận thức được nguồn chính này? Nguồn Thượng Đế này?

A: Nó luôn ở bên trong bạn. Tôi sẽ cho bạn biết cách đơn giản nhất để bạn hiểu. Để khai thác nó sử dụng thùy trán của đầu bạn. Cái mà bạn gọi là “ấn đường”. Trong ấn đường này, bạn có một phần tử, và bạn tiết ra chất lỏng trong phần tử này. Và khi bạn tiết ra chất lỏng này, nó được truyền qua cơ thể, nó sẽ kích thích phần còn lại của cơ thể đến cấp độ cao hơn để bạn có thể chạm vào nguồn của bạn. Đây là nơi mà nguồn vẫn còn. Nó nằm ở thùy trán của đầu bạn. Đó là nơi kết nối của bạn, chuỗi của bạn, như bạn gọi là một “dây” được kết nối.

D: Cái mà chúng ta coi là con mắt thứ ba? (Vâng). Nhưng tôi đã cố gắng hiểu điều này vì tôi đang làm việc với những người nói rằng họ có những phân mảnh của họ ở khắp mọi nơi.

A: Vâng, đúng vậy. Đây là một phần của quá trình tư duy. Bạn được phép tạo ra một thực tại. Và trong thực tại này, bạn có thể sáng tạo ra cái khác. Và ở nơi khác kia, bạn có thể tạo ra nguồn năng lượng mới, cái hoàn toàn từ cùng — cái mà bạn gọi là “nguồn Thượng Đế”.

D: Đó là lý do tại sao chúng tôi khó hiểu vì chúng tôi rất tập trung...

A: (gián đoạn) Không khó. Sẽ luôn có những người có nhiều hiểu biết tự nhiên hơn về những khái niệm này. Họ chỉ đơn giản là sẵn sàng để phiên dịch hơn. Bạn chỉ cần có quyền truy cập vào các cá nhân đó để dịch các khái niệm này thành một hình thức dễ hiểu. Nếu bạn yêu cầu những cá nhân này xuất hiện trong cuộc sống của bạn, họ sẽ đến, tự nhiên như một làn gió.

D: Đó là những gì tôi được cho biết, rằng chúng ta có những phân mảnh linh hồn ở khắp nơi, nhưng chúng ta không biết về chúng.

A: Chúng ta là song sinh của nhau.

D: Giống như các bộ phận của nhau theo cách này?

A: Các bạn là vậy. Các bạn đến từ một nguồn. Điều gì làm bạn nghĩ rằng các bạn không giống nhau?

D: Quan điểm của con người chúng tôi là chúng ta là cá nhân riêng biệt? (Cười thầm)

A: Rất hạn chế.

D: Chúng tôi rất hạn chế.

A: Bạn đã lựa chọn. Chuyện bạn bị giới hạn không phải điều xấu. Bạn đã chọn để như vậy, bởi vì có những bài học mà bạn đi qua. Chúng tôi hiểu điều này. Khi chúng tôi nói chuyện qua cơ thể này bây giờ, chúng tôi hiểu được cá nhân này. Nó cũng vậy. Chúng tôi biết những điều này. Ổn thỏa.

D: Vâng, bởi vì đây là cách duy nhất con người có thể cảm nhận được. Và phần lớn trong số này vượt quá các khái niệm của con người bình thường.

A: Đúng.

* * *

Cuộc sống này có thể so sánh với việc chơi một nhạc cụ trong một dàn nhạc lớn. Tất nhiên bạn không thể chơi tất cả các nhạc cụ cùng một lúc. Bạn chỉ có thể tập trung vào phần của mình trong bản giao hưởng tuyệt vời, mặc dù toàn bộ dàn nhạc và tất cả âm nhạc bao gồm toàn thể của người thật sự là bạn.

* * *

Trong các bài giảng của mình, tôi thường được hỏi về sự khác biệt giữa linh hồn và tinh thần. “Chúng là cùng một thứ chứ? Những từ có thể thay thế cho nhau? Chúng có đề cập đến hai thứ riêng biệt không?” Lúc đầu, tôi không có câu trả lời đầy đủ, bởi vì những câu hỏi đã làm tôi bất ngờ. Vào thời điểm đó, tôi cũng cho rằng chúng là cùng một thứ. Chỉ là hai từ khác nhau đề cập đến sinh lực tiến vào cơ thể lúc sinh ra và rời đi khi cái chết đến với thể vật lý của nó. Tôi cho rằng đó là một phần của chúng ta mà là bất diệt từ thời điểm nó được Thượng Đế tạo ra. Và đó là phần bất biến nhất của chúng ta mặc dù nó chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác trong chu kỳ luân hồi và thay đổi khi thu thập thêm thông tin và trả nghiệp. Trong các bài viết sớm nhất của mình, tôi đã viết về nó từ quan điểm mà cho rằng hai từ này có thể thay thế cho nhau, có liên quan đến cùng một điều và đó chỉ là ngữ nghĩa tùy bạn muốn sử dụng từ này hay từ kia.

Bây giờ, sự hiểu biết và học hỏi của tôi đang gia tăng và mở rộng, tôi có thể nhìn vào câu hỏi này từ một quan điểm khác. Trong công việc của mình, tôi đã được bảo rằng khi Thượng Đế đưa tất cả các linh hồn vào sự sáng tạo, nó cũng tương tự như lý thuyết Big Bang. Chúng ta bắn ra như những tia lửa bé nhỏ của ánh sáng. Một số tia lửa này trở thành linh hồn nhân loại, một số đã trở thành thiên hà, hành tinh, mặt trăng và tiểu hành tinh. Sáng tạo đã bắt đầu và từ đó tiếp tục mãi mãi, mở rộng mãi mãi. Nhiều người trong số các thân chủ của tôi đã thấy mình là những tia lửa cá nhân hoặc quả bóng ánh sáng khi được hỏi họ đến từ đâu và đã bắt đầu như thế nào. Bất cứ cơ thể nào mà họ tìm thấy trong vô số kiếp sống của mình trên hành tinh này và nhiều nơi khác đều chỉ là một bộ quần áo. Vật dụng để phục vụ cho mục đích và để có được việc làm. Tôi luôn luôn nói, “Bạn không phải là một cơ thể! Bạn có một cơ thể!” Chúng ta có xu hướng bỏ qua điều này, bởi vì chúng ta rất gắn bó với nó. Nhưng giống như một bộ quần áo, cuối cùng nó sẽ hư mòn và phải bị bỏ đi. Bạn “đích thực” là tia lửa ánh sáng. Bây giờ tôi có thể nhìn nhận cái này tương đương với “tinh thần”, bởi vì nó đi từ cơ thể này sang cơ thể khác. Tinh thần là sự biểu hiện cá nhân của linh hồn trong một hiện thân.

Vì vậy, nó có những hạn chế. Nó bị ràng buộc và tách khỏi “linh hồn” lớn hơn. Đó là trọng tâm của chúng ta trong cơ thể vật lý, và chúng ta đang bị chặn khỏi sự khôn ngoan to lớn của cái tôi lớn hơn của mình. Nó phải như vậy, hoặc chúng ta không thể tồn tại ở đây. Chúng ta sẽ hoàn toàn không có khả năng sống sót nếu chúng ta nhận ra rằng có nhiều hơn, và chúng ta đang bị ngăn chặn khỏi chính cái tôi vĩ đại đó.

Tôi đã tìm thấy các ca (một trong đó được báo cáo trong Vũ Trụ Xoắn 1) mà các thân chủ muốn trở lại nơi họ cảm thấy yêu thương nhất, nơi họ cảm thấy như ở nhà, nơi mà họ theo bản năng có một khát khao to lớn. Khi họ đến nơi này, tôi đã rất ngạc nhiên. Đó không phải là cõi tinh thần mà chúng ta đi tới sau cái chết thể xác. Nó lớn hơn và mở rộng hơn nhiều. Họ đã đi đến một ánh sáng tươi sáng, mỹ lệ, ấm áp và xoa dịu. Đấy là “nhà”. Họ nói khi ở đó, họ có một cảm giác đoàn tụ tuyệt vời, là một phần của một tổng thể, và họ không bao giờ muốn ra đi lần nữa.

Đây được gọi là “Thượng Đế” — để có một định nghĩa tốt hơn. Nó cũng được gọi là “Mặt trời trung tâm vĩ đại” mà từ đó tất cả sự sống bùng phát. Thân chủ luôn cảm thấy vui mừng khi họ tái hợp nhất với toàn thể — ngay cả khi chỉ trong một thời gian ngắn trong suốt phiên làm việc. Khi bị đưa ra khỏi Nguồn để học các bài học và hiểu biết, họ cảm thấy một mất mát lớn lao, sự chia tách gần như không thể chịu nổi. Nơi chỉ có duy nhất Một, bây giờ họ đã chia tách. Đây là thứ mà mỗi người trong chúng ta đang bí mật muốn trở lại, mặc dù chúng ta không hiểu nó ở tầng thứ ý thức. Nhưng theo những thông tin mà tôi đã khám phá ra, chúng ta không thể trở lại đoàn tụ với Thượng Đế cho đến khi hoàn thành tất cả những bài học của mình và thu được mọi kiến thức chúng ta có thể có. Sau đó, số mệnh của chúng ta là trở lại và chia sẻ tất cả những gì chúng ta đã học được với Thượng Đế. Theo nghĩa này, chúng ta là những tế bào trong thân thể của Thượng Đế.

Để cố gắng giải thích các định nghĩa về linh hồn và tinh thần một chút nữa, tôi nghĩ nó có thể được xem như là một hệ thống bậc-thang. Nơi mà có Thượng Đế, Nhất Thể, Vạn Hữu, Đấng Toàn Năng, Nguồn, Tạo Hóa, nó tách ra thành một phần khác. Linh hồn nhóm, Siêu linh hồn, một phức hợp lớn hơn của năng lượng. Sống, nhưng trải nghiệm cuộc sống theo cách khác với cách nghĩ của chúng ta. Nó chứa quá nhiều năng lượng trong tổng thể của nó mà sẽ không thể chứa được trong cơ thể. Trong Vũ Trụ Xoắn 1, người ta nói rằng nếu tổng năng lượng của một cá nhân cố gắng đi vào phòng và trò chuyện với chúng ta, mọi thứ trong nhà sẽ bị phá hủy. Sức mạnh và năng lượng là bất tận. Như vậy linh hồn là sự kết hợp của vô số tinh thần cá nhân, cái là tất cả “bạn”. Chúng ta cũng đang là một phần của “linh hồn” lớn hơn như chúng ta là sự hiện thân của Thượng Đế. Cũng có một vài nhóm linh hồn, làm phức tạp thêm suy nghĩ của chúng ta.

Rồi nó tách ra và trở thành những tinh thần cá nhân. Đây là mảnh nhỏ hơn mà chúng ta đang trải nghiệm tại thời điểm hiện tại. Phần mà chúng ta đang tập trung vào và được cho nhân cách. Đây là phần mà đi vào cõi giới tinh thần vào thời điểm cơ thể vật lý chết. Nó rõ ràng vẫn còn tính cá nhân cho đến khi nó có đủ kiến thức để tái kết hợp vào lại Siêu linh hồn. Mọi chuyện này là quá mức hiểu biết cho phần lớn trí tuệ con người chúng ta, và chúng ta hài lòng nghĩ rằng một tồn tại này của mình đã là tất cả. Đấy là lý do tại sao chúng ta đưa ra những giải thích đơn giản cho điều không thể giải thích được.

Từ các thông tin trong chương này, có vẻ như trong trường hợp khẩn cấp, Siêu linh hồn sẽ tách hoặc gửi đi các khía cạnh của chính nó, và có những phần linh hồn khác đổi chỗ. Như chúng ta có thể hiểu, đó là một sự sắp xếp yêu thương và chăm sóc, cá nhân không bao giờ bị đưa cho nhiều hơn mức độ nó có thể xử lý, hoặc nhiều hơn số lượng nó đã đồng ý cố gắng xử lý trong một đời. Ít nhất những khái niệm này là những bài tập tư duy tốt, cho dù chúng ta có hiểu chúng hay không. Những khái niệm này là một số trong những điều mà tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới nếu chúng không được trình bày với tôi thông qua một số thân chủ. Rõ ràng “họ” nghĩ chúng ta đã sẵn sàng để xử lý các ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc sống.

Vì vậy, một lần nữa, có Thượng Đế, có những Siêu linh hồn khác nhau, những linh hồn tổng hợp nhỏ hơn, và những tinh thần cá nhân.

CHƯƠNG 30
TRÁI ĐẤT MỚI

Lúc chúng ta đi nhà thờ nghe giảng vào chủ nhật, đều từng nghe cha xứ đọc những đoạn thơ từ Thánh Kinh: “Tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất... John tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống... Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi. Đấng ngự trên trôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật... Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho... Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành... Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.” (Khải Huyền chương 21 - 22)

Từ lúc Kinh Thánh được sáng tác tới nay, nhà thờ đã đưa ra rất nhiều lời giải thích khác nhau cho nó. Nhưng đến bây giờ, nội dung Khải Huyền vẫn mập mờ khó hiểu. Phần giải thích trong quyển sách này là nội dung mà nhiều thân chủ kể lại dưới trạng thái nhập thần sâu; họ dường như nắm được đáp án. Họ nhiều lần miêu tả Nước Trời là nơi của ánh sáng, họ tràn đầy niềm vui vì được đoàn tụ cùng Tạo Hóa, Nguồn. Lúc đó, họ đều thành sinh mệnh ánh sáng, hơn nữa cũng không muốn trở lại hình thể vật lý ở Trái Đất này.

Đây giải thích một vài hàm ý trong Kinh Thánh, vậy còn lời tiên tri liên quan tới Trái Đất mới? Một lần nữa, đáp án dường như được truyền đến thông qua nhiều thân chủ của tôi trong quá trình thôi miên, mà sau khi chỉnh lý tư liệu trong sách, tôi mới phát giác nó cực kỳ tương tự với cách nói của Thánh Kinh. Chúng ta đều nói về cùng một chuyện. Tác giả của Khài Huyền, John, sử dụng lời lẽ và từ ngữ ở thời đại của mình, viết vào trong sách những gì ông ta thấy. Ngày nay cũng là như vậy, thân chủ của tôi phải sử dụng từ ngữ mà họ quen thuộc. Tôi bởi vậy sáng tỏ. Cái chúng ta thấy chỉ là một phần nhỏ của thế giới mới sắp đến, nhưng đó đã là những miêu tả tốt nhất mà họ có có thể làm ra. Dù gì đi nữa, nó ít nhất cũng có thể giúp chúng ta nhìn thoáng qua khung cảnh hoàn mỹ và tuyệt diệu đó.

Trong quá trình làm việc, tôi nhiều lần được nghe rằng mọi thứ đều tạo thành từ năng lượng, hình thể và hình thức chỉ do tần số và rung động quyết định. Năng lượng mãi mãi không mất đi, nó chỉ thay đổi hình thức. Tôi cũng được cho biết, bản thân Trái Đất đang thay đổi rung động và tần số của cô ấy, và đang chuẩn bị thăng tới một chiều kích mới. Từ trước tới giờ vẫn luôn có vô số chiều kích ở xung quanh chúng ta, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy — vì chúng rung động nhanh hơn nên vô hình đối với mắt người, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng.

Trong sách The Custodians, tôi có giải thích ET làm thế nào sử dụng điểm này để nương theo đó mà nâng cao hoặc hạ thấp tần số rung động tàu vũ trụ của họ để tiến hành du hành thời không.

Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ qua lại các chiều kích khác dưới tình trạng không hề phát giác. Tôi từng thảo luận đề tài này trong Legend of Starcrash. Cho nên thực tế ở quá khứ tôi cũng đã chạm đến chủ đề này, nhưng lúc ấy vẫn chưa hiểu được hoàn chỉnh ý nghĩa của nó, cho đến khi tôi bắt đầu nhận được càng ngày càng nhiều thông tin về nó.

“Họ” mong muốn chúng ta biết được nhiều hơn, vì Trái Đất mới đã sắp đến. Nó sẽ là một sự kiện trọng đại. Tất nhiên, thậm chí ở trong Kinh Thánh, nó cũng được miêu tả là “gần” đến. Mà hiện tại khi thế giới chuẩn bị chuyển vào chiều kích mới, quả thật chúng ta cũng có thể thấy nó sinh ra một vài ảnh hưởng ở xung quanh mình.

“Họ” từng nói, khi tần số và rung động tăng lên, chúng ta sẽ càng ngày càng chú ý tới ảnh hưởng mà thân thể phải chịu. Có nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy có gì đó đang xảy ra trên một tầng thứ khác của sinh mệnh mình. Để thích ứng với biến hóa vi tế đang xảy ra, thân thể chúng ta cũng phải có thay đổi. Một số triệu chứng vật lý khiến người ta khó chịu và lo lắng. “Bạn sẽ thấy và chú ý tới, khi tần số của hành tinh tiếp tục nâng cao vào những hạng mục rung động của nó, bạn sẽ ít gặp khó khăn với những triệu chứng ách tắc năng lượng.”

Rất nhiều thân chủ của tôi được cho biết họ phải thay đổi thói quen ăn uống để thích ứng với thế giới mới. Thân thể chúng ta phải thay đổi để nhẹ hơn, đây nghĩa là loại bỏ thứ ăn nặng. Trong buổi thôi miên trị liệu, các thân chủ nhiều lần được khuyên bảo ngừng ăn thịt (nhất là thịt bò và thịt heo), chủ yếu là vì trong thức ăn của những con vật đó có chứa chất phụ gia và chất hóa học. Họ nói những chất hóa học và thành phần nhân tạo đó sẽ tích tụ trong các cơ quan của chúng ta đến tận sáu tháng, rất khó lọc và tiêu trừ chúng ra khỏi thân thể. Chúng tôi cũng đặc biệt được nhắc nhở tránh ăn protein động vật và đồ chiên, vì chúng có tác dụng kích động thân thể. “Sau nhiều năm ăn uống không đúng cách, chúng sẽ làm hệ thống thân thể bạn chuyển biến xấu. Chúng tôi không phải phê phán, nhưng thân thể là được xây dựng như một phương tiện giao thông loại hình xác định. Nếu môi trường của thân thể nhân loại bị ô nhiễm bởi sự đậm đặc và độc tố, thân thể sẽ không thể thăng vào tần số đến thế giới chiều kích cao hơn.”

Tất nhiên, nếu bạn có thể may mắn tìm được thịt hữu cơ không chứa độc tố, thì sẽ tương đối an toàn. Họ nói thịt gà và cá khá tốt, vì dễ tiêu hóa hơn, nhưng tốt nhất là rau củ quả “sống”. Đây chứng tỏ ăn sống những thứ đó tốt hơn nấu chín. Chúng tôi cũng được nhắc nhở phải ăn ít đường, uống nhiều nước thuần khiết và nước trái cây không thêm đường. Cuối cùng, khi tần số và rung động liên tục tăng lên, chúng ta sẽ thích ứng với thức ăn lỏng. Thân thể phải trở nên càng nhẹ hơn mới có thể thăng lên. “Lúc năng lượng trên hành tinh tiếp tục tăng lên và càng tinh khiết hóa, thân thể bạn cần chuyển đổi theo.” Tất nhiên không có cái gì trong này là mới. Nhiều năm qua chúng ta cũng đã nghe về những sự thật có liên quan tới dinh dưỡng đó, nhưng lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi, chúng ta càng cần phải chú ý đến thức ăn của mình hơn.

Năm 2001, để khiến tôi thay đổi thức ăn và cách sống, “Họ” mạnh mẽ can dự thu hút sự chú ý của tôi. Lúc tiến hành thôi miên — không hề cường điệu — họ quả thật đã dùng cách la hét để biểu đạt quan điểm của mình. Năm ấy, lúc tôi ở Florida, thân thể rất khó chịu vì thiếu nước, “họ” quở tôi, cũng muốn tôi ngừng uống “đồ uống tiêu chuẩn” của mình — “Pepsi” mà tôi mê uống suốt nhiều năm. Họ hoàn toàn thay đổi và cải thiện thói quen ăn uống của tôi. Tới năm 2002, thân thể tôi đã làm sạch được rất nhiều độc tố, tôi cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa trước và sau. Qua mấy tháng, thân thể tôi mới xem như “đã khử độc”.

Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ khiến tôi biết họ vẫn đang giám sát tôi. Khi thấy tôi lại lặng lẽ trở về quán tính cũ, bọn họ khó mà không quở trách. Một lần thôi miên tiến hành ở Anh quốc, họ nói “Để hiểu được năng lượng mới mà bạn sẽ làm việc, thân thể đã được dạy làm thế nào xử lý với chúng. Chớ quên, một số năng lượng ngoài đó sẽ không làm việc với bạn, nhưng ở giai đoạn hiện tại, có lẽ những năng lượng đó vẫn chưa bị bỏ qua hay đẩy ra khỏi bạn. Bởi vì chúng không quen thuộc với bạn, bạn đang nghĩ “Chúng không đúng” Nhưng chúng là bị thu hút đến chỗ bạn, và bạn hỏi “Chúng là gì?” Trên thực tế, chúng là năng lượng mới. Có lẽ chúng đang một lần nữa điều chỉnh thân thể bạn, tiêu trừ độc tố trong cơ thể bạn. Đặc biệt là thận của bạn sắp làm việc cùng năng lượng không thể tiếp nhận trong quá khứ. Chỉ cần chấp nhận đó là quá trình tự làm sạch và nó sẽ xảy ra.”

Họ tiếp đó nói với tôi một phương pháp để năng lượng hóa nước mà chúng ta uống, có thể giúp thanh lọc. “Nước, thân thể bạn có bảy mươi phần trăm là nước, Trái Đất cũng có bảy mươi phần trăm là nước, cho nên tầm quan trọng của nước quả thật khó có thể tưởng tượng. Cũng bởi vậy, nước bạn uống vào thân thể có sự cộng hưởng vô cùng quan trọng. Khi bạn uống nước, dùng tri thức bạn có để năng lượng hóa nước uống. Đem tri thức truyền vào. Thành dạng xoắn ốc tiến vào. Tưởng tượng nước đang xoay tròn, sinh ra lốc xoáy theo hướng cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Hình thành key tích cực và tiêu cực. Bạn phải làm nó chuyển động, khiến nó thoát khỏi cân bằng. Tưởng tượng có một năng lượng tiến vào trong nước, năng lượng này xoay tròn và hình thành dòng xoáy. Đây là điều bạn cần làm. Sau đó tư tưởng sẽ năng lượng hóa nước, rồi tái dẫn nhập năng lượng sự sống trở vào trong nước — thứ nhận lãnh năng lượng sự sống của hành tinh.”

“Mọi chất lỏng trên Trái Đất — dù là đá hay dịch lỏng thì cũng đều là chất lỏng vận động nhanh hơn hoặc chậm hơn. Mỗi sự vật đều có cộng hưởng và ký ức đối với bản thân. Nhân loại đã mất đi cộng hưởng và ký ức đối với bản chất của mình, nhưng nước có thể tái năng lượng hóa, đem khuôn khổ hình thức tư tưởng nhân loại tiến hành trở vào lại và có trợ giúp đối với sự cộng hưởng của nó. Bạn phải nhớ kỹ, một chai nước đã rót vào năng lượng chỉ có thể duy trì hiệu quả vài tiếng. Bạn có lẽ sẽ cần một lần nữa dẫn nhập năng lượng. Trước khi uống bất kỳ chất lỏng nào, bạn cũng có thể tiến hành trình tự đồng dạng; cũng có thể xử lý như vậy với đồ ăn, đồ ăn chỉ là chất lỏng vận động chậm. Đây sẽ trợ giúp thân thể, đồng thời giúp tinh lọc và sáng tạo một nơi gọi là “thanh minh” bên trong khuôn khổ tư tưởng tâm trí của bạn, bởi vì các bạn đã đánh mất một phần thanh minh. Vận dụng kỹ thuật này, thanh minh sẽ khôi phục.”

Dưới đây là một email giấu tên mà tôi nhận được:

Thời gian trên thực tế đang tăng tốc (hoặc đang sụp đổ). Mấy ngàn năm nay, cộng hưởng Schumann hay mạch xung (nhịp tim) Trái Đất đều là 7,83 chu kỳ/giây. Quân đội vẫn sử dụng nó như một tần số mức độ tham khảo. Nhưng từ năm 1980 trở lại, cộng hưởng này đã từ từ tăng lên. Hiện tại nó đã vượt quá 12 chu kỳ/giây! Điều này có nghĩa là thời gian một ngày của chúng ta thiếu đi 16 tiếng, chứ không phải 24 tiếng nguyên bản.

Thời gian tăng tốc và ngắn lại — chính là một trong những dấu hiệu của việc tần số và rung động tăng lên.

Thân chủ: Bắt đầu từ năm 2003, có một năng lượng chảy vào, thúc đẩy Trái Đất. Sẽ có sự phân tách lớn hơn giữa những người ở lại và những người đi tới Trái Đất mới, kết quả sẽ là một rung động cao hơn gia tăng trên Trái Đất. Điều này đang ảnh hưởng tới cả vũ trụ. Đây không chỉ là chuyện của Trái Đất. Đây là chuyện của thiên hà.

* * *

Thông tin thêm về cách mà cơ thể và toàn thế giới chúng ta sẽ trải qua quá trình chuyển đổi chiều kích mà không bị những người không thực hiện chuyển đổi hoặc thay đổi xung quanh phát hiện:

“Cơ thể chúng ta và mọi thứ xung quanh chúng ta đang gia tăng tốc độ rung động của chúng đồng thời điều chỉnh theo tần số mới. Mỗi tế bào của cơ thể bắt đầu rung động với tốc độ nhanh đến mức nó biến thành ánh sáng. Khi điều này bắt đầu, thân nhiệt tăng và cơ thể bắt đầu hừng sáng. Khi mỗi tế bào rung động ở tốc độ rất cao, bạn sẽ biến mất khỏi tầm nhìn bình thường và di chuyển vào một thực tại chiều kích cao hơn. Điều này là do cơ thể đã di chuyển vào trong một rung động vượt lên 3D và hiện đang rung động ở một tầng thứ chiều kích cao hơn nhiều. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không trải qua quá trình tử vong, vì bạn sau đó sẽ có một Thân Thể Ánh Sáng. Bạn sẽ không lão hóa, và sẽ bước vào thực tại chiều kích tiếp theo. Sau đó, bạn có thể truy cập vào giai đoạn tiếp theo của tiến hóa tâm linh.”

“Họ” nhấn mạnh chuyện này từng xảy ra với một số cá nhân và các nhóm nhỏ xuyên suốt trong thời gian. Nhưng điều làm cho nó trở nên độc đáo hiện giờ, đó là lần đầu tiên toàn bộ hành tinh sẽ chuyển sang một chiều kích khác. Đây sẽ là Trái Đất mới và thế giới mới. Điều này được mô tả trong Kinh thánh như thiên đường mới và Trái Đất mới. Những người chưa sẵn sàng sẽ bị bỏ lại (như trong Kinh thánh) để tiếp tục sống trong nghiệp của mình. Họ thậm chí sẽ không nhận thức được bất cứ điều gì đã xảy ra. Những người chưa giác ngộ sẽ phải trở về một hành tinh đậm đặc hơn vẫn còn dính đến tiêu cực, để làm xong nghiệp còn lại của mình. Họ sẽ không được phép đến “Trái Đất mới” vì rung động của họ sẽ không phù hợp.

* * *

Cách đây vài năm, tôi đã tham dự hội thảo với Annie Kirkwood — tác giả của Mary's Message to the World. Cô ấy nói về một viễn cảnh mà có vẻ là miêu tả sự tiến hóa của Trái Đất mới. Cô ấy nhìn thấy Trái Đất từ bên ngoài không gian, sau đó nó bắt đầu trông giống như hai Trái Đất, cái này chồng lên cái kia. Có rất ít đường sáng lóe lên đi giữa cả hai Trái Đất. Rồi khi nhìn vào, cô ấy thấy nó bắt đầu tách ra — theo cách tế bào phân chia để tạo ra tế bào khác. Mỗi Trái Đất đi theo một hướng khác nhau. Trên một Trái Đất này, cô ấy và những người khác đang hét lên, “Vâng, vâng, nó thực sự đã xảy ra! Chúng ta đã làm được! Chúng ta thực sự là một Trái Đất mới!” Và trên Trái Đất kia, cô ấy nghe tiếng chị gái mình: “Con nhỏ đó thật điên rồ! Nó đã ở ngoài đó nói với mọi người những thứ điên rồ kia. Và không có gì xảy ra hết cả! Nó chết rồi!” Cho nên, có vẻ như khi sự kiện cuối cùng xảy ra, sẽ có một số người thậm chí còn không biết cái gì đã xảy ra. Đây sẽ là sự chia tách những người đi cùng Trái Đất mới và những người bị bỏ lại đằng sau trên Trái Đất cũ vẫn chìm ngập trong tiêu cực.

* * *

Dưới đây là một số thông tin từ các thân chủ khác nhau về Trái Đất mới: Thực thể nói qua V có giọng nói trầm, nghiêm trang:

V: Toàn bộ ý tưởng là, chúng ta phải làm cho mọi người mở rộng một chút. Chúng ta phải nâng mức độ này lên một chút. Khi chúng ta làm thế, chúng ta có thể tạo ra thay đổi đó, làm nó dễ dàng hơn đối với họ. Những người mà chúng ta không thể thay đổi sẽ bị bỏ lại phía sau. Thật đáng sợ. Nhưng chúng ta không có khả năng làm cho họ thấy. Chúng ta không có khả năng làm cho họ yêu thương.

D: Những người khác, những người mà sẽ thay đổi, thì sẽ đi vào một thế giới khác? Trái Đất khác?

V: Giống như nó sẽ mở rộng vào một chiều kích khác. Để tôi xem làm thế nào giải thích điều này với bạn. Giống như một sự nâng lên, nếu bạn có thể hiểu, giống như chúng ta sẽ thăng vào trong một rung động khác. Họ sẽ có khả năng nhìn thấy điều đang xảy ra, nhưng chúng ta không thể giúp họ nữa.

D: Giống như một sự chia tách? Giống như hai Trái Đất, đó là những gì bạn muốn nói?

V: Ồ không, không. Đó là thay đổi chiều kích. Chúng ta sẽ đi từ đây đến đây. Những người không thể thay đổi sẽ bị bỏ lại.

D: Khi chúng ta tiến vào chiều kích khác, nó sẽ là một Trái Đất vật lý?

V: Sẽ giống như bây giờ.

D: Đó là ý của tôi bởi vì có hai Trái Đất.

V: Vâng, vâng. Nhưng họ sẽ không nhận thức được chúng ta. Thượng Đế cứu giúp họ, Thượng Đế cứu giúp họ. Sẽ rất khủng khiếp đối với họ.

D: Họ sẽ không biết điều gì đã xảy ra?

V: Họ sẽ biết. Đó là toàn bộ ý tưởng. Họ sẽ biết, nhưng đã là quá muộn để họ thay đổi rung động của mình. Họ không thể thay đổi nó trong một giây. Họ phải thay đổi nó trong một khoảng thời gian. Chúng ta đã làm việc này trong một thời gian. Nó phải thẩm thấu vào và làm việc trên cơ thể của bạn, nó phải chậm rãi thay đổi và nâng cao rung động của bạn. Khi điều đó xảy ra, đã là quá muộn đối với họ, nhưng họ sẽ nhìn thấy nó. Họ sẽ chết, nhưng họ sẽ thấy nó và họ sẽ học hỏi từ đó.

D: Thế giới đó vẫn còn tồn tại, nhưng nó sẽ khác đi?

V: Không tốt lắm, không, không tốt lắm. Sẽ không còn nhiều người ở lại trong thế giới đó. Không nhiều.

D: Nhiều người sẽ chết đi lúc đó?

V: Vâng. Nhưng tôi nghĩ phần lớn cái chết của họ sẽ không đau đớn. Tôi nghĩ họ sẽ sống đủ lâu để thấy những gì đang xảy ra. Tôi nghĩ Thượng Đế sẽ miễn những đau thương khủng khiếp cho họ. Tôi cầu nguyện điều đó sẽ xảy ra.

D: Nhưng những người mà chuyển đổi vào rung động mới, với một thế giới vật lý tương tự....

V: (gián đoạn) Vâng, nhưng một số thậm chí sẽ không nhận thức được rằng họ đã thực hiện thay đổi. Một số thì có. Những người đã làm việc hướng tới nó thì sẽ biết.

D: Liệu họ có biết về những người bị bỏ lại phía sau?

V: Tôi không nghĩ thế. Sẽ có nhận thức về một sự thay đổi đã diễn ra. Tôi không chắc có phải là một nhận thức có ý thức hay không. Để tôi suy nghĩ về điều đó. (dừng) Chúng ta sẽ đi vào chiều kích đó và chúng ta sẽ biết. Dù một số sẽ không biết. Họ sẽ cảm thấy gì đó. Họ sẽ cảm thấy một sự khác biệt. Gần giống như một sự thanh sạch, rõ ràng. Một sự sắc nét, một sự khác biệt. Tôi biết nó là gì. Họ sẽ cảm thấy sự khác biệt. Họ sẽ cảm nhận được tình yêu.

D: Vậy là, ngay cả khi họ không làm việc hướng tới nó, họ cũng sẽ được mang đi cùng với nó.

V: Vâng, bởi vì họ đã sẵn sàng cho nó.

D: Và những người khác thì sẽ không....

V: Vâng.

D: Vậy họ bị bỏ lại trong tiêu cực? Bạn nói cả thế giới sẽ thay đổi vào thời điểm đó.

V: Vâng, những người có thể tiếp tục, có thể di chuyển vào đó, thì sẽ chuyển. Và những người không thể, thì sẽ không. Đó là điều khủng khiếp đối với họ.

D: Nó sẽ giống như hai thế giới.

V: Vâng, hai thế giới tồn tại đồng thời, nhưng không phải lúc nào cũng nhận thức được lẫn nhau.

D: Tôi biết khi ở trong chiều kích này, bạn không phải lúc nào cũng nhận thức được chiều kích kia. Nhưng thông điệp mà bạn muốn đưa qua là chúng ta nên lan truyền thông tin về tình yêu này trong khi còn có thể, để mang được càng nhiều người càng tốt.

V: Tình yêu là chìa khóa. Bởi vì Thượng Đế là tình yêu. Và tình yêu là Thượng Đế. Tình yêu là sức mạnh tối cao. Đó là những gì chúng ta cần cảm nhận trong cuộc sống của mình. Những gì chúng ta cần trao cho và cảm nhận lẫn nhau.

D: Vâng, tình yêu luôn là chìa khoá. Vì vậy, họ đang cố gắng nói với nhiều người, để có thể mang những người đó theo cùng. Đó là điều khẩn cấp.

V: Chỗ khẩn cấp chính là chúng ta đã hết thời gian. Chỉ là chuẩn bị. Hả, sao? Nói với cô ấy những gì?

Cô ấy đang lắng nghe ai đó. Có những tiếng lẩm bẩm, rồi giọng nói trầm trở lại.

V: Nói với bạn... đã sẵn sàng. Sẵn sàng cho sự thay đổi sắp tới. Ngay bây giờ. Sẵn sàng... Cô ấy không phải một phương tiện tốt. Cô ấy không làm điều này trước đây. Tôi không thể thông qua cô ấy truyền đạt cho bạn ý tưởng của mình. Tôi phải làm việc trên nó. Hãy làm sạch phương tiện này. Ồ, vâng! Ờ... ở đó. Cái đó tốt hơn.

D: Bạn muốn nói gì với tôi?

V: Phải giúp tất cả nhân loại. Hãy cho họ biết những gì sắp xảy ra. Thay đổi, chuyển đổi chiều kích. Những người có thể lắng nghe sẽ nghe bạn. Họ sẽ sẵn sàng cho sự thay đổi chiều kích đó. (Giọng cô ấy trở lại bình thường) Những người không thể, sẽ không chấp nhận nó theo bất cứ cách nào, do đó (cười) họ sẽ nghĩ rằng chúng ta điên. Nhưng những người khác, họ có thể không biết, nhưng nó sẽ thắp lên một tia lửa trong họ. Khi điều đó xảy ra, họ sẽ sẵn sàng và có thể thực hiện chuyển đổi đó. Họ có thể không biết nó đang đến, nhưng một cái gì đó bên trong sẽ sẵn sàng cho điều đó và họ sẽ có thể làm nó. Đó là những người không biết chuyển đổi sẽ đến, nhưng nếu chúng ta nói với họ, nó nằm lại bên trong họ. Sau đó, khi chuyển đổi xảy ra, nó sẽ xuất hiện và họ sẽ sẵn sàng cho nó.

D: Những người thực hiện sự chuyển đổi chúng ta, liệu chúng ta có tiếp tục sống cuộc sống của mình theo cái cách giống như hiện tại không?

V: Không, không, tốt hơn. Khác biệt. Lâu hơn.

D: Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống vật lý?

V: Ồ, vật lý trong chiều kích đó, có. Nhưng vật lý trong chiều kích này, không.

D: Ý của tôi là, nếu chúng ta thực hiện chuyển đổi, liệu chúng ta sẽ....

V: (gián đoạn) Ý bạn là, liệu bạn sẽ sống hay chết?

D: Chúng ta có tiếp tục sống giống như chúng ta biết hay không?

V: Vâng, một số thậm chí sẽ không nhận thức được. Bạn thấy đấy, điều nhỏ nhặt mà chúng ta gieo vào đầu họ, sẽ giúp họ thay đổi chiều kích mà thậm chí họ không biết nó. Nhưng họ sẽ biết có sự hủy diệt. Họ sẽ thấy sự hủy diệt. Họ sẽ thấy những gì đang diễn ra, họ sẽ thấy xác chết, nhưng họ sẽ không biết rằng họ đã thực hiện chuyển đổi đó. Họ sẽ không nhận thức được thực tế lý do họ không phải một cái xác nằm trong số đó là bởi vì họ đã thực hiện chuyển đổi, và sự biến động đó đã không ảnh hưởng đến họ.

D: Bạn nói gì đó về những thứ được đưa vào đầu. Ý của bạn là implant?

V: Không, không, không. Tôi muốn nói đến một hạt giống, một ý nghĩ. Họ không biết điều đó một cách có ý thức, nhưng bên trong, điều đó sẽ giúp họ. Nó giống như một tia lửa, khi thời điểm đến, tâm trí họ sẽ chấp nhận nó một cách tiềm thức, đã như vậy.

D: Tôi nghe rằng chúng ta sẽ sống lâu hơn?

V: Lâu hơn, tốt hơn. Học hỏi. Mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Mọi người sẽ học hỏi nhiều hơn, sau một thời gian ngắn. Họ sẽ biết nhiều hơn. Họ sẽ nhận thức rõ hơn về mọi thứ. Phương thức của mọi thứ. Họ có thể không biết khi nào họ chuyển đổi, nhưng sau đó họ sẽ học về nó. Họ sẽ nhận ra cái gì đã xảy ra sau một thời gian.

D: Và những người không sẵn sàng sẽ bị bỏ lại trên Trái Đất kia.

V: Vâng, họ sẽ ra đi.

D: Nhiều người ở cả hai bên thậm chí sẽ không nhận thấy có điều gì đó kịch tính đã xảy ra.

V: Những người ở nơi khác biết. Họ sẽ chết. Nhưng họ sẽ biết vì đó là bài học họ đã học. Một khi họ chết, họ sẽ biết. Họ sẽ thấy chân tướng. Họ sẽ nhìn thấy cơ hội mà họ bỏ lỡ, nhưng họ sẽ học hỏi từ đó.

D: Tôi cũng được cho biết khi họ đầu thai — nếu họ có sự tiêu cực, nghiệp, để trả — họ sẽ không đến Trái Đất nữa vì Trái Đất sẽ thay đổi rất nhiều.

V: Họ sẽ không được phép trở lại đây cho đến khi họ làm chuyển đổi. Họ đã và đang thực hiện thay đổi.

D: Tôi đã nghe rằng họ sẽ đi đâu đó để giải quyết nghiệp của mình vì họ đã bỏ lỡ cơ hội.

V: Vâng. Một số. Và một số có thể được cho cơ hội trở lại. Nhưng đó sẽ là một thời gian, một thời gian rất lâu.

D: Nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi những điều mới mẻ và tiến bộ trong một thế giới hoàn toàn mới.

V: Một thế giới đẹp đến nhường nào! Một thế giới của ánh sáng và hòa bình. Nơi mọi người có thể chung sống và yêu thương nhau.

D: Nhưng nó vẫn sẽ là một thế giới vật lý với gia đình và nhà cửa của chúng ta như bây giờ.

V: Chỉ là một thế giới thông minh hơn.

D: (Cười) Điều đó, tôi có thể hiểu.

Một thân chủ khác đang trải qua các triệu chứng vật lý không thể giải thích, mô tả cơ thể mới theo cách này:

S: Cô ấy đang khám phá nhiều hơn với cơ thể tương lai của mình. Nó thực sự chưa ổn định, nhưng nó ở đó. Cơ thể tương lai này lấy bản chất, hoặc một phần của cô ấy, kết hợp nó hoặc kéo nó lên, như thế cô ấy sẽ quen với cơ thể tương lai này.

D: Thân thể vật lý có thay đổi không?

S: Một số, vâng. Nó sẽ mạnh và trẻ hơn. Cơ thể hiện tại của cô ấy bây giờ, nó có thể được chữa lành và làm lại, nhưng cô ấy cần cơ thể tương lai. Nó sẽ nhẹ hơn. Có khả năng hơn. Cô ấy đang cảm thấy điều này ngay bây giờ, bản chất của cô ấy đã được sáp nhập với cơ thể tương lai và kéo lên.

D: Vậy cơ thể bây giờ của cô ấy sẽ được thay đổi?

S: Nó sẽ bị bỏ lại một cách căn bản. Nó sẽ được biến đổi và những phần không cần thiết sẽ bị bỏ đi.

D: Vậy không phải là để lại cơ thể này và đi vào cơ thể khác.

S: Một cách từ từ, cơ thể mới và cơ thể cũ phần lớn sẽ được sáp nhập với nhau. Nhưng sẽ có những phần nhất định của cơ thể cũ mà không cần thiết, nên chúng sẽ bị bỏ lại. Nó sẽ tan rã.

Nó có thể sẽ từ từ đến mức chúng ta thậm chí không nhận thấy được sự khác biệt. Ngoại trừ các triệu chứng thể chất mà một số người đang trải qua khi cơ thể thực hiện các điều chỉnh. Tôi được cho biết thế hệ lớn tuổi hơn có thể nhận thức được có một cái gì đó đang xảy ra trong cơ thể mình. Tuy nhiên, không có gì phải lo lắng, vì đó là một quá trình tự nhiên hiện đang xảy ra với tất cả mọi người như một phần trong sự tiến hóa của Trái Đất mới.

Đây là một phần của một buổi dài hơn vào năm 2002, thân chủ có liên quan với người ngoài hành tinh. Họ đã cung cấp thông tin về nhiều thứ, kể cả những gì họ có thể làm (hoặc được phép làm) để sửa chữa những thiệt hại mà nhân loại đã gây ra cho Trái Đất.

P: Họ đang chuyển tôi... đến tương lai. Họ đang di chuyển cơ thể của tôi. Ôi, Chúa tôi, tôi bị chóng mặt.

Tôi đưa ra những đề nghị làm dịu để cô ấy không có bất kỳ ảnh hưởng vật lý nào. Cô ấy bình tĩnh và ổn định. Cảm giác chuyển dịch tiêu tan. Trải nghiệm này cũng xảy ra cho các thân chủ khác mà tôi đã làm việc khi họ di chuyển quá nhanh qua thời gian và không gian.

D: Họ hiện tại cho bạn thấy cái gì?

P: Tất cả những gì tôi thấy là ánh sáng. Nó chỉ là một vụ nổ nhẹ nhàng của ánh sáng. Hành tinh này đang bị oanh tạc bằng một ánh sáng đặc biệt có màu sắc khác nhau. Và những màu sắc bất đồng này ảnh hưởng đến ý thức của con người theo những cách khác nhau, nhưng nó không chỉ ảnh hưởng đến con người. Nó ảnh hưởng đến thực vật, động vật, đá, nước và mọi thứ. Đó là một loại ánh sáng trắng xác định có các loại màu trong đó. Nó thay đổi, di chuyển và thấm vào lõi của hành tinh. Tôi thấy nó đến từ lõi của hành tinh. Họ bắn nó xuống từ — tôi đoán — các tàu vũ trụ; nó chạm vào lõi của hành tinh, bị dội lại từ lõi và ảnh hưởng đến mọi thứ đi từ trong ra ngoài. Nếu bạn đang đứng trên hành tinh, bạn sẽ cảm nhận được năng lượng xuyên qua chân đi ra đỉnh đầu bạn.

D: Trái ngược lại với những gì nó thường làm.

P: Điều này khác. Nó từ tàu vũ trụ đến lõi hành tinh, sau đó nó nảy trở lại. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ hành tinh. Họ không muốn chúng ta thổi bay mình lên.

D: Đây có phải là chuyện đang xảy ra năm 2002, hay nó sẽ xảy ra trong tương lai?

P: Đây là tương lai. Họ sẽ làm điều đó! Liên kết hành tinh để tránh bất cứ điều xấu gì xảy ra. Năm 2006.

D: 2006. Thời điểm này hành tinh sẽ lệch khỏi liên kết?

P: Vâng, vâng. Ồ, có nhiều người trên hành tinh đang cầu nguyện, nhưng không đủ vì đã quá rối loạn. Nó sẽ thoát khỏi quỹ đạo của mình. Điều này ảnh hưởng đến phần còn lại của vũ trụ. Do đó, khi họ hướng những năng lượng kia tới lõi hành tinh, nó sẽ trở lên lại, điều này sẽ sửa lại sự liên kết. Và khi nó chỉnh sửa sự liên kết, nó cũng sẽ điều chỉnh nhiều thứ khác trên hành tinh. Nó sẽ có ích đối với lũ lụt, hạn hán… những thứ mà con người đã mang lên hành tinh này. Sẽ không có sự hủy diệt của hành tinh. Hội đồng bảo đảm điều đó sẽ không xảy ra. Những sinh mệnh xuống ở trên hành tinh này quan sát, họ biết những gì đang xảy ra, họ biết ai đang làm việc đó và họ có thể tác động đến những người đó. Không phải chúng tôi không thể can thiệp, là chúng tôi không được phép can thiệp.

D: Bởi vì có một số điều bạn không thể làm.

P: Đúng vậy, nhưng chúng tôi có thể quan sát. Và chúng tôi biết ai đang làm việc đó.

D: Nhưng bất cứ khi nào hành tinh đi đến ngưỡng mà nhân loại đã phá hoại nó quá nhiều, đó là lúc bạn có thể giúp đỡ?

P: Đó là lúc chúng tôi sẽ gửi những... Tôi thấy nhiều ánh sáng đa sắc. Nó giống như những trục năng lượng đa sắc đang được bắn xuống vào trong lõi của hành tinh. Sau đó chúng bật ra lại và tác động đến toàn bộ hành tinh, nó sẽ giữ hành tinh ở trong sự liên kết.

D: Điều này được thực hiện bởi nhiều con tàu?

P: Đó là một liên minh. Tôi thấy rất nhiều. Tôi thấy các tầng thứ hoặc cấp độ khác nhau của những sinh mệnh đang ảnh hưởng đến hành tinh. Chúng tôi đang tham gia vào đó. Có rất nhiều, nhiều sinh mệnh.

D: Vậy đó là một công việc lớn.

P: Một liên minh. Vâng vâng.

D: Nhưng bắn thứ gì đó vào lõi hành tinh sẽ không nguy hiểm chứ. Trước kia không phải đã có sai lầm xảy ra sao?

Tôi nghĩ đến sự hủy diệt của Atlantis, phần nào là do các nhà khoa học tập trung năng lượng từ những tinh thể khổng lồ hướng xuống tâm Trái Đất. Quá nhiều năng lượng đã được tạo ra, góp phần vào các trận động đất và sóng triều khổng lồ.

P: Đây không phải điều bạn nghĩ. Đây là năng lượng ánh sáng thuần khiết. Và tác động duy nhất đối với hành tinh là tốt. Nó sẽ không làm hại hành tinh.

D: Tôi nghĩ về những gì đã được làm ở Atlantis.

P: Đây không phải là chuyện tương tự. Thật khó để tôi giải thích. Điều này được thực hiện trên một cấp độ linh hồn. Nó giống như năng lượng thần thánh tinh khiết. Nó không phải là năng lượng ở Atlantis. Năng lượng ở Atlantis được làm thông qua năng lượng nguyên tử. Còn đây là năng lượng mà sự thần thánh đã tạo ra, được làm thông qua ánh sáng. Nó không được làm thông qua việc phân chia cấu trúc phân tử. Đây là cái chúng tôi đã tạo ra, chúng tôi gửi nó từ Nguồn. Bất cứ thứ gì đến từ Nguồn đều tốt và nó sẽ không làm hại hành tinh này. Nó sẽ làm những gì chúng tôi muốn nó làm. Và chúng tôi đã được phép làm điều này. Đó là vì hành tinh này dẫn đến hành động mà chúng tôi đang thực hiện. Nó là cần thiết.

D: Đây không phải một sự can thiệp?

P: Không! Chúng tôi không thể can thiệp những người ở đây. Chúng tôi không thể xuống dùng vũ lực và nói cho họ biết phải làm cái gì. Nhưng chúng tôi có thể mang tàu vũ trụ của mình nhắm năng lượng này vào lõi của Trái Đất. Chúng tôi có thể làm những việc như thế. Điều này thực sự trên một cấp độ linh hồn. Do đó, chúng tôi không can thiệp vào cấu trúc nghiệp của người ở đây. Mọi người ở đây đều có mục đích của nghiệp quả, chúng tôi không can thiệp vào điều đó. Chúng tôi không được phép. Chúng tôi không làm điều đó.

D: Những người trên Trái Đất có thấy điều này khi nó xảy ra không?

P: Họ cảm thấy nó. Nói cách khác, họ sẽ đi qua quá trình chuyển đổi. Họ sẽ không nhận ra những gì đã xảy ra với mình. Một số người sẽ nhận ra. Những người nhạy cảm sẽ biết có chuyện xảy ra. Nhưng nhiều người trên hành tinh này sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường của họ, họ sẽ được nâng lên, họ sẽ được thay đổi và Trái Đất sẽ được thay đổi. Đá và nước, chúng vẫn sẽ tồn tại vì chúng tôi không tác động đến khuôn mẫu nghiệp quả. Chúng tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi đang làm việc này trên cấp độ linh hồn, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc không thể làm điều đó. Chúng tôi đang thực hiện điều này trên cấp độ linh hồn, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống Trái Đất của họ cho đến khi các khuôn mẫu nghiệp quả đi. Chúng tôi không quấy nhiễu nó.

D: Nhưng Trái Đất phải đi đến một ngưỡng nhất định trước khi bạn được phép làm việc này.

P: 2006. Nó đang trở nên tồi tệ. Nó rất, rất xấu ngay lúc này. Nếu nó được phép tiếp tục, không khí sẽ gây hại cho rất nhiều người. Lý do chúng tôi can dự là, có những người trong các hiện thân vật lý của họ hít thở bầu khí quyển với tất cả sự ô nhiễm này và nó đang thay đổi di sản di truyền của họ. Chúng tôi không thể và sẽ không để điều đó xảy ra! Chúng tôi đã cho người trên hành tinh này di sản di truyền của họ. Và bây giờ họ đã làm rối tung nước uống, thực phẩm, hành tinh của họ. Mọi thứ ở đây đều bị ô nhiễm. Con người đã phá hủy di sản di truyền của mình, chúng tôi sẽ sửa chữa nó bởi vì họ sẽ không thể quẩy tung thử nghiệm của chúng tôi! Đây là một thử nghiệm thần thánh và họ không thể làm hỏng nó. Chúng tôi sẽ thay đổi nó.

Để tìm hiểu thêm về thử nghiệm lớn mà nhân loại đã tham gia từ lúc nó bắt đầu, hãy xem sách Keepers of the Garden và The Custodians của tôi.

P: Chúng tôi phải làm việc này. Cả hành tinh đã bị phá hủy nhiều lần. Bạn biết về Atlantis; đã có nhiều vụ nổ, lũ lụt. Chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra vào thời điểm này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của vũ trụ. Trái Đất đang ra khỏi liên kết một tí. Chúng tôi sẽ không chỉ liên kết lại hành tinh, mà còn giúp làm sạch và thanh tẩy cấu trúc di truyền của mọi thứ và mọi người trên hành tinh này. Điều này đã được đề ra, đã được đồng ý, và sẽ được thực hiện. Bởi vì nhân loại đã đi đến ngưỡng mà nó không kịp làm sạch trước khi nó phá hủy các kết cấu di truyền mà chúng tôi tạo ra.

D: Vậy nó chỉ được ra khỏi liên kết một tí trước khi ảnh hưởng đến cái khác...

P: Nó đã ảnh hưởng đến cái khác — không chỉ các nền văn minh trong thế giới vật lý mà bạn biết, mà còn trên những cảnh giới cao hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ làm việc này.

Các vũ trụ khác nhau rất liên đới và liên kết với nhau, đến nỗi nếu sự hồi chuyển hoặc quỹ đạo của một cái bị xáo trộn, sẽ ảnh hưởng đến tất cả những vũ trụ khác. Trong trường hợp cực đoan, có thể khiến tất cả các vũ trụ sụp đổ và tự tan rã. Đây là một trong những lý do mà ET theo dõi hành tinh Trái Đất — để phát hiện bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi ảnh hưởng tiêu cực của chúng ta, cảnh báo các thiên hà và các vũ trụ khác để có thể bắt đầu có biện pháp đối phó. Họ phải biết phương hướng của Trái Đất như thế nào, như thế các vũ trụ, thiên hà và chiều kích còn lại mới có thể tự bảo vệ mình và tồn tại.

D: Tôi nghĩ nếu bạn đang có một dự án lớn như vậy trên Trái Đất, mọi người sẽ có thể nhìn thấy tất cả các con tàu.

P: Ồ, bạn là người Trái Đất điển hình! Không, bạn không thể nhìn thấy tàu của chúng tôi. Chúng tôi đang ở các chiều kích khác. Có nhiều mức rung động khác nhau. Bạn không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng nó có ở đó. Một lúc nào đó, các nhà khoa học của bạn sẽ có thể đo được loại năng lượng này. Tại một số điểm, các nhà khoa học sẽ có thể xác định rằng chúng tôi đang ở trong khí quyển, và họ sẽ nhìn thấy tàu của chúng tôi. Họ sẽ có máy móc và thiết bị để có thể xác định vị trí tàu chúng tôi. Nhưng họ không có công nghệ đó ngay lúc này bởi vì chúng tôi đã di chuyển qua màn che và chúng tôi đang ở trong — chúng ta có thể gọi nó là — một thế giới astral. Đó là một tầng thứ cao hơn, cũng là một tầng thứ tốt hơn. Mắt của bạn không thể nhìn thấy chúng, nhưng trong tương lai họ sẽ có máy móc có thể thấy được nó.

D: Nhưng họ sẽ biết một điều gì đó đang xảy ra với các tầng thứ năng lượng. Cái gì đó đang thay đổi.

P: Nó sẽ thay đổi, và con người sẽ thay đổi, nhưng họ sẽ không nhận thức được những gì đã xảy ra. Đó sẽ là một sự kiện lớn, nhưng họ sẽ không thể nhận thức nó ở cấp độ vật lý. Trên một cấp độ linh hồn, họ có thể kể ra; cấp độ tiềm thức họ sẽ biết; nhưng ở cấp độ ý thức thì không, bởi vì bạn đang nghĩ đến một năng lượng vật lý. Đây không phải là năng lượng vật lý, đây là năng lượng từ Thượng Đế. Đây là năng lượng linh hồn. Nó hoạt động trong một chiều kích khác hơn bạn đang nghĩ. Nó rất khác biệt.

D: Vậy mọi người sẽ cảm nhận được, nhưng họ sẽ không nhìn thấy nó. Họ chỉ biết có một cái gì đó đang xảy ra trong cơ thể mình.

P: Một số sẽ biết. Những người nhạy cảm sẽ biết có điều gì đó xảy ra, nhưng họ không biết cái gì. Và đó là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi không muốn làm gián đoạn bất cứ điều gì.

D: Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ thể con người?

P: Nó sẽ ngăn chặn sự phân rã DNA vật chất di truyền trong cơ thể. Giống như tôi đã nói, di truyền đang trở nên hư hỏng và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta không thể để toàn bộ chủng tộc nhân loại bị hư hại. Năng lượng sẽ thay đổi cơ cấu di truyền của con người để nó hoàn thiện hơn. Đó là điều chúng tôi thực sự muốn. Chúng tôi muốn con người trên hành tinh này hòa hợp hoàn hảo. Không chỉ với bản thân, mà còn với chúng tôi và phần còn lại của vũ trụ. Hiện tại họ vẫn chưa ở trong đó.

D: Vậy khi cấu trúc DNA thay đổi, cơ thể sẽ khác biệt như thế nào?

P: Khi DNA được thay đổi, cơ thể sẽ là cái mà nhiều thiên niên kỷ trước chúng ta muốn nó là. Chúng tôi đã cố gắng làm điều này ở Atlantis, nó đã thất bại! Lý do nó không thành công là vì năng lượng đã bị sử dụng theo cách tiêu cực bởi những sinh mệnh ở Atlantis. Chúng tôi đã cố mang một năng lượng nhiều nữ tính trở lại thời kỳ Atlantis, cái mà sẽ nâng cao và tạo ra một sự kết hợp giữa tính nam thần thánh và tính nữ thần thánh. Nó đã thất bại. Do đó, Trái Đất đã trải qua hàng trăm vạn năm phụ nữ bị thống trị và các năng lượng nữ tính bị đàn áp. Bây giờ, đây là thời gian mà cả hai sẽ bình đẳng. Các năng lượng tính nam và tính nữ thần thánh sẽ cùng tham gia, điều này sẽ làm thành một sinh mệnh hoàn hảo... như Đấng Christ.

Mọi người ở đây sẽ nhận thấy rằng họ có thể là một Đấng Christ hoàn hảo, khi những năng lượng này được cân bằng. Các nguồn năng lượng đã không được cân bằng; chúng đã mất cân bằng hàng ngàn năm nay. Đó là lý do tại sao có rất nhiều vấn đề trên hành tinh này. Vì vậy, khi cấu trúc DNA bị thay đổi, năng lượng thần thánh, nam/nữ, âm và dương, năng lượng của Thượng Đế có thể hợp nhập và sẽ có sự hoàn mỹ trên hành tinh này. Hoàn mỹ trong cơ thể. Và hành tinh này sẽ là một thứ mà chúng ta có thể cho phần còn lại của thế giới, phần còn lại của vũ trụ nhìn thấy.

Đó là thử nghiệm của chúng tôi, là những gì chúng tôi đã làm và nó đã thành công. Ánh sáng đã thành công vì nó sẽ hoàn mỹ như điều chúng ta muốn trong hàng ngàn năm. Khi chúng tôi lần đầu tiên đến đây, nó đã là hoàn mỹ. Bạn có lẽ đã được cho biết điều này. Nó đã bị biến đổi. Bạn biết là thiên thạch đã đến, bệnh tật đã đến. Mọi thứ đều rối tung lên. Và nó sắp hoàn mỹ trở lại — Đây là một phần của sự liên kết mà chúng ta sẽ làm cho nó hoàn mỹ trở lại. Và điều này hoàn toàn bình thường — Đây là một phần của di truyền học, nhưng lý do đã xảy ra là: con người không cân bằng. Năng lượng thần thánh đã không được cân bằng trong tâm thức hoặc ngay cả trong tâm trí vật lý, nhưng tâm thức đi vào cơ thể hiển hiện một cách vật lý. Chúng đã ra khỏi sự liên kết. Điều này gây ra bệnh tật trong cơ thể. Khi vi khuẩn xâm nhập vào từ thiên thạch, các cơ thể lúc đó ở trong sự liên kết hoàn hảo hoàn toàn, nó sẽ không có vấn đề gì. Bệnh tật không có ở đó. Nhưng cơ thể đã bắt đầu thay đổi khi nó va chạm, vì vậy chúng tôi không thể làm gì được.

Cô ấy đề cập đến một sự việc giống như trong cuốn Keepers of the Garden của tôi, cái giải thích rằng một thiên thạch đã đưa bệnh tật vào Trái Đất và làm hỏng thử nghiệm lớn khi những loài non trẻ vẫn đang phát triển. Điều này khiến hội đồng phụ trách phát triển cuộc sống trên Trái Đất rất buồn, vì họ biết thử nghiệm của mình về việc tạo ra một sinh mệnh nhân loại hoàn hảo sẽ không thể diễn ra trong hoàn cảnh thế này. Họ phải đưa ra quyết định hoặc ngừng thử nghiệm và bắt đầu lại từ đầu, hoặc cho phép con người tiếp tục phát triển mà biết rằng đó sẽ không bao giờ là giống loài hoàn hảo như dự định. Đã có quyết định rằng phải tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực dành cho sự phát triển của con người, rằng họ nên được phép tiếp tục. Hy vọng có lẽ một thời gian nào đó trong tương lai, chủng loài này có thể phát triển thành một sinh mệnh nhân loại hoàn hảo không có bệnh tật. Đây là lý do chính cho việc các ET lấy mẫu và kiểm tra — bị con người hiểu nhầm là tiêu cực. Họ đang quan tâm đến những ảnh hưởng đối với cơ thể con người do các chất gây ô nhiễm trong không khí và sự ô nhiễm hóa học trong thực phẩm của chúng ta gây ra. Họ đang cố gắng để thay đổi các ảnh hưởng của nó.

Các ET nói tiếp: “Chúng tôi muốn làm thí nghiệm. Chúng tôi không thể chỉ quăng hành tinh đi. Chúng tôi không thể để cho tất cả những dạng sống này, tất cả những linh hồn này bị biến đổi mãi mãi. Chúng tôi phải bước vào, chúng tôi đã đến đây từ thời đại này đến thời đại khác. Đây là đỉnh điểm của rất rất nhiều năm làm việc. Hàng triệu năm. Nó sẽ đến rất sớm, chúng tôi rất vui mừng bởi nhân loại đã đạt đến ngưỡng này, chỗ mà điều đó có thể được lần nữa mang ra trên hành tinh này. Như tôi đã nói, chúng tôi đã thử mang nó lại từ hàng ngàn năm về trước và thất bại, nhưng chúng tôi mong đợi lần này nó sẽ thành công. Nó đã bắt đầu thành công. Và chúng tôi rất hạnh phúc về điều đó.”

P: Như tôi đã nói, tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ có những người sẽ nhạy cảm, những người sẽ nhận thấy rằng nó được thực hiện. Một số người sẽ không nhận ra trên cấp độ ý thức rằng nó đã được thực hiện. Nó đã được thực hiện trên một cấp độ linh hồn. Nếu bạn đặt họ vào trạng thái nhập thần như người này bây giờ, họ sẽ biết họ đã bị ảnh hưởng, họ cũng có thể giải thích cho bạn những gì nó đã làm đối với gen của họ. Nhưng trên cấp độ ý thức, họ không có một đầu mối nào. Họ không biết. Và đó là điều chúng tôi muốn.

D: Tôi nghĩ đến những người tiêu cực (kẻ giết người, hiếp dâm, những sinh mệnh thuộc loại đó) Họ có bị ảnh hưởng theo một cách khác không?

P: Mọi người đều bị ảnh hưởng. Họ sẽ biết trên cấp độ tiềm thức về những gì xảy ra. Khi tiềm thức thay đổi, và trở nên nhận thức điều này, và được kích hoạt, vâng.

D: Họ vẫn có nghiệp.

P: Điều này cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì hành tinh này trong tương lai sẽ không có nghiệp. Đó là thứ sẽ không được phép ở đây. Nó sẽ là một hành tinh của Ánh sáng và Hòa bình, và sẽ là thử nghiệm lớn đã thành công của chúng ta.

D: Tôi được cho biết đây là lý do tại sao nhiều người trong vũ trụ đang theo dõi.

P: Vâng, đúng vậy. Chúng tôi ở đây để làm điều đó. Và nó sẽ được an toàn.

* * *

Một phần của phiên với Phil và Ann (được báo cáo trong Chương 22) có thể nói về cùng một loại sức mạnh, hoặc có thể đề cập đến cái gì đó khác.

Ann: Có một nguồn năng lượng bao quanh hành tinh này. Khi bạn nhìn thấy sắc của cái bạn gọi là màu “đỏ”, đó là lúc bạn biết rằng thay đổi đã diễn ra.

D: Màu đỏ sẽ xuất hiện ở đâu?

A: Nó sẽ được bắn chùm từ hành tinh của bạn đến những Mặt Trời phổ quát khác. Bạn sẽ thấy năng lượng tăng lên.

D: Chúng ta sẽ thấy điều này rõ ràng?

A: Có một khuôn mẫu xung quanh hành tinh bạn ngay lúc này mà đang được tái cấu trúc, cái trên thực tế sẽ làm thay đổi thị giác thực tế của năng lượng phát ra từ hành tinh này. Và nó sẽ là một màu sắc bạn gọi là “đỏ”.

D: Ý bạn là giống như Bắc cực quang?

A: Đúng.

D: Và chúng ta sẽ bắt đầu thấy sự bắn chùm ra ngoài vũ trụ này ở những nơi mà nó bình thường không xuất hiện?

A: Đúng. Nó sẽ là năng lượng tương đương với các động mạch trong cơ thể của chính bạn. Bạn nhìn thấy các cơ quan có nhiều động mạch chứa máu, cái duy trì theo một hướng bằng cách vận chuyển chất dinh dưỡng, và cũng bằng cách loại bỏ các sản phẩm phụ. Đó là một chức năng hai-chiều theo cách này. Hành tinh này đã luôn luôn có hiệu ứng đó trong một số chức năng nhất định. Tuy nhiên bây giờ, khả năng các bạn trên hành tinh này sẽ có thể nhận thức nó một cách vật lý. Và tầng thứ trao đổi của chính nó sẽ được nâng lên một mức độ cao hơn. Đây chỉ là cách mà bạn sẽ có thể tham gia chặt chẽ hơn với phần còn lại của vũ trụ.

D: Vậy, ánh quang bạn đang nói đến này, có nghĩa là mức năng lượng của hành tinh đang thay đổi?

A: Đúng.

D: Và khi chúng ta thấy nó bắt đầu xuất hiện, chúng ta biết rằng những thay đổi đang diễn ra?

A: Đúng. Bạn có cái gọi là “những điểm nóng”, cái mà thực sự đang tỏa ra một màu xanh lam trong bảng màu của bạn.

D: Điều đó không hiển thị cho chúng tôi thấy?

A: Vâng, đúng vậy. Đó là trên vỏ Trái Đất của bạn. Bạn sẽ có thể nhìn thấy nó bật lên khỏi lớp vỏ.

D: Bạn không nói về màu sắc của bầu trời?

A: Không, tôi đang nói về trường năng lượng. Từ một khoảng cách xa, từ kính thiên văn Hubble của bạn hoặc từ bất kỳ điểm thuận lợi nào bên trên bầu khí quyển của bạn, sẽ thấy có những tia này đang mở rộng ra ngoài từ hành tinh của bạn theo nhiều hướng khác nhau. Những thứ này sẽ không có trong tính chất của một ánh quang tổng quát lan tỏa, nhưng sẽ thấy có đường kính và hướng. Đó là một kết nối đơn.

D: Đây sẽ tương tự như cách Mặt Trời bắn ra tia?

A: Không. Không phải theo nghĩa đó, vì trong phát thải S của Mặt Trời chúng tôi không nói “đồng hình” S tuy nhiên nó chung chung. Trong đó nó là trên tất cả cùng một lúc. Đây có lẽ sẽ thiên về dọc theo những đường S hơn, nếu bạn có thể tưởng tượng cái mà bạn gọi là “quả bóng disco”, trong thuật ngữ của bạn, nó phát ra những chùm ánh sáng đơn theo nhiều hướng khác nhau. Chúng là những chùm cá thể, không phải là một cấu trúc tổng thể chung của ánh sáng.

D: Vậy bây giờ chúng xuất hiện màu xanh từ kính thiên văn Hubble, và chúng sẽ bắt đầu xuất hiện màu đỏ?

A: Sẽ có một sự chuyển đổi của một vài màu sắc trên phổ của bạn, cái là rất hạn chế đối với thị lực của các bạn. Bạn sẽ có thể nhìn thấy quang phổ với màu sắc cuối cùng của màu đỏ trong vòng hai mươi hai năm. Nó sẽ là một cảm giác của những gì bạn gọi là một “sắc”.

D: Đây cũng là thời gian để kích hoạt DNA. (Tham khảo Chương 22)

A: Đúng. Đó là tất cả cùng nhau. Nó đồng thời.

Harriet: Điều gì sẽ xảy ra cho ai đó có lẽ đi qua sự phát thải này trên hành tinh chúng ta? Nó có làm gì sinh mệnh vật lý của họ không?

A: Bạn làm bây giờ.

D: Vậy, nó giống như đi xuyên qua chiều kích. Họ nói chúng ta đi vào và ra khỏi chúng mà không biết điều đó.

A: Bạn đang sống trong các chiều kích hiện tại.

D: Và cũng giống như chúng ta đi vào và ra khỏi chúng, mà không nhận thức được điều gì đang xảy ra.

* * *

Thêm từ một thân chủ khác ở Úc:

C: Nó giống như một chiếc xe. Hãy tưởng tượng một chiếc xe có thân thể cũ. Nó chỉ là một chiếc xe cũ mà bạn trước giờ vẫn dùng. Sau đó bạn đặt một động cơ mới vào trong đó. Và đột nhiên chiếc xe bắt đầu khác đi, mặc dù nó trông vẫn vậy. Sau đó bạn có một động cơ khác, và bạn thay thế nó. Chiếc xe tiếp tục trở nên nhanh hơn, sáng hơn, thông minh hơn. Và trước khi bạn nhận thức về điều đó, chiếc xe đang làm những điều tốt như vậy, cơ thể bắt đầu thay đổi. Nó giống như năng lượng của động cơ mới bắt đầu cải tổ cơ thể. Và trước khi bạn nhận thức điều đó, nó đã trở thành một chiếc xe thể thao. Một chiếc xe đẹp, sáng và hấp dẫn. Đó là những gì về điều này. Năng lượng đang đến có khả năng biến đổi chiếc xe. Nó sẽ bắt đầu khác đi. Nó sẽ trông khác. Nó sẽ trông... ôi, trẻ hơn đến với tâm trí. Nó sẽ trông thông minh hơn và trẻ hơn. Các tế bào của cơ thể, rung động của cơ thể đang thay đổi, phù hợp với rung động của năng lượng đang đến. Tiếp đó sẽ là những thay đổi vật lý.

D: Những thay đổi vật lý đó sẽ là gì?

C: Ồ! Cơ thể sẽ thay đổi để nhẹ hơn. Tôi nhận được rằng nó sẽ trông cao hơn. Không phải là nó sẽ cao lên. Nhưng năng lượng từ bên trong bằng cách nào đó sẽ trở nên nhìn thấy được ở bên ngoài. Nó sẽ khiến cơ thể có vẻ cao hơn, dài hơn, mỏng hơn. Và trong suốt hơn.

D: Trong suốt?

C: Vâng. Đó là một điều tiên phong.

D: Đây có phải cách mọi người trên Trái Đất đang tiến hóa? (Vâng) Mọi người sẽ thực hiện những thay đổi này?

C: Vâng, vì tất cả con người đã được trao cho lựa chọn đó. Nếu họ muốn tiến hóa cùng Trái Đất, họ sẽ tiến hóa thành con người mới này. Nó nhìn sẽ khác đi. Và đó là những gì về thí nghiệm này. Đó là lý do tại sao Christine và những người khác đang chuyển những người không muốn tiến hóa cùng Trái Đất. Họ sẽ rời đi. (Hầu như khóc) Và mang lại rất nhiều đau đớn cho gia đình họ. Nhưng những người ở lại phải giữ ánh sáng. Đó là một công việc lớn. Để chia và tách khỏi những cái đang xảy ra. Những điều này sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi việc làm sạch hoàn tất. Những người ở đây để ở lại, đang đưa chủng tộc này vào một nền văn minh rất mới và khác biệt. Những người đang được khảo nghiệm bây giờ, để xem họ có thể giữ được ánh sáng khi có thiên tai mà không bị cuốn vào hay không. Đó là những người sẽ tiến lên phía trước với hành tinh này.

D: Hầu như là bài kiểm tra cuối cùng?

C: Vâng. Khảo nghiệm đang diễn ra ngay bây giờ. Bất cứ cái gì mỗi sinh mệnh cần để khảo nghiệm họ, để xem những gì họ có khả năng hoàn trả lại chương trình này; cam kết của họ vững chắc thế nào. Họ sẵn sàng để phụng sự như thế nào. Đó là tất cả sinh mệnh được khảo nghiệm ngay lúc này.

D: Vậy mỗi người đều có bài kiểm tra cá nhân của riêng mình?

C: Vâng. Những người đang tìm kiếm nó mạnh mẽ bây giờ là những người đang ở lại. Họ là những người đang trải qua các cuộc kiểm tra. Nhưng một số trong họ sẽ không qua được.

D: Họ không vượt qua bài kiểm tra.

C: Một số người.

D: Đây là những gì tôi đã nghe từ người khác, rằng một số sẽ bị bỏ lại phía sau. (Vâng) Và tôi nghĩ đó nghe có vẻ độc ác.

C: Không, không độc ác vì mỗi linh hồn đều được lựa chọn. Nếu họ không di chuyển và tiến hóa, đó là do họ chọn không làm như vậy. Và họ sẽ tái sinh vào một nơi khác do chính họ lựa chọn. Không sao hết cả. Bởi vì đó chỉ là một trò chơi. Họ sẽ ở lại trong Trái Đất cũ. Trái Đất mới thật đẹp. Bạn sẽ thấy màu sắc, động vật và hoa mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Bạn sẽ thấy trái cây là thức ăn hoàn hảo. Nó không cần phải được nấu chín. Nó chỉ ăn như vốn dĩ. Mọi thứ mà sinh mệnh cần để nuôi dưỡng họ sẽ ở đây. Những trái cây mới này đang phát triển với sự giúp đỡ của Người Tinh Tú.

D: Có phải là những rau quả và trái cây mà chúng ta không có trên Trái Đất bây giờ?

C: Chúng ta không có chúng. Chúng là những đột biến theo một vài cách. Tôi đang thấy một quả táo sữa trứng như một ví dụ về những gì đã xảy ra. Chúng ta sẽ có loại trái cây gọi là “táo sữa trứng”. Nó không giống táo. Nó có một vỏ ngoài thô ráp, kích thước hai quả cam được đặt lại với nhau. Và sau đó bạn mở nó ra. Ở bên trong giống như trứng sữa. Đó là trái cây, nhưng cũng là một loại thức ăn. Nó không chỉ là trái cây, mà còn là một loại thức ăn khác được biết như sữa trứng. Đó là ví dụ về một trong những loại thực phẩm tương lai. Vì vậy, những thực phẩm này sẽ làm thỏa mãn các giác quan. Nuôi dưỡng và duy trì — tôi tiếp tục bị dừng lại khi tôi bắt đầu nói “cơ thể”. Và tôi đang được bảo phải nói “sinh mệnh”. Chúng sẽ nuôi dưỡng cho sinh mệnh. Những thứ chúng ta phải nấu hiện tại — giống như bạn nấu sữa trứng — sẽ được kết hợp vào những trái cây này. Nó liên quan đến việc giúp đỡ hành tinh, cắt giảm việc sử dụng điện và năng lượng. Vì vậy, trái cây sẽ cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần.

D: Tôi nghe rằng con người đã làm nhiều thứ đối với thực phẩm mà nó không lành mạnh đối với cơ thể.

C: Đúng thế. Các loại thực phẩm hữu cơ đang xuất hiện trên Trái Đất, những nông dân hữu cơ này đang di chuyển với chương trình tiến hóa Trái Đất. Đó là lý do tại sao họ ở đó. Đó là lý do tại sao ý thức được nâng cao về điều này bởi vì mọi người cần phải biết làm thế nào để phát triển đúng đắn. Các trường Rudolph Steiner đang giảng dạy cho trẻ em điều này. Vì vậy, những đứa trẻ sắp sống với Trái Đất mới sẽ biết điều này. Những đứa trẻ hiện đang giảng dạy trong các trường đại học và tổ chức, họ đang truyền bá từ ngữ. Vì vậy, khi việc làm sạch Trái Đất xảy ra, phần lớn độc tính đó sẽ bị đẩy đi. Bạn thấy đấy, Trái Đất mới không phải ở chiều kích này. Trái Đất mới là một chiều kích khác. Chúng ta sẽ đi vào chiều kích mới đó. Trong chiều kích mới, đó là những thân cây có màu tím và cam, sẽ có những dòng sông và thác nước tuyệt đẹp.

Năng lượng sẽ được đưa trở lại. Sẽ có năng lượng trong dòng chảy cùng dòng nước chảy qua các tảng đá và bãi cát. Nó thúc Trái Đất. Nó tạo ra năng lượng và sẽ được đưa thẳng vào trong thế giới này. Nhiều dòng chảy đó đã được thay đổi và làm thẳng để khiến chúng có thể điều hướng và tốt đẹp. Đó là lấy đi năng lượng cũ từ Trái Đất. Trái Đất sẽ được làm sạch. Tôi đang thấy nước.

D: Điều này có xảy ra trước khi Trái Đất chuyển đổi và tiến hóa vào một chiều kích mới không?

C: Tôi đang thấy chúng ta bước qua. (Giật mình) Ồ! Cái tôi thấy là những người sắp đi đến những chiều kích mới sẽ bước vào thế giới mới này.

D: Trong khi cái kia đang được làm sạch?

C: Vâng, vâng.

D: Bạn thấy gì về nước, cái sẽ xảy ra với việc làm sạch?

C: (thở dài) Tôi không được cho thấy.

D: Họ không muốn bạn nhìn thấy nó?

C: Họ sẽ không cho tôi thấy điều đó. Những gì họ đang cho tôi là... một sự mở ra? Và chúng ta bước qua. Chúng ta bước vào, cái trông giống như Trái Đất này, nhưng màu sắc thì khác. Đó là những kết cấu khác nhau. Lúc đầu nó trông giống nhau. Chỉ lúc đầu. Khi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta bắt đầu thấy rằng nó không phải vậy. Nó đang thay đổi trước mắt chúng ta. Và nó thật đẹp.

D: Nhưng đó không phải cõi tinh thần chứ? Vì cõi tinh thần cũng được mô tả là rất đẹp.

C: Không, đó là Trái Đất mới. Nó không phải là cõi tinh thần. Đó là Trái Đất chiều thứ năm. Một số người sẽ đi qua trước những người khác. Tôi được bảo bây giờ phải nói với bạn rằng Christine đã ở đó mấy lần. Có một nhóm sẽ đi qua bây giờ. Và cô ấy sẽ mang qua nhiều hơn. Họ sẽ đến đến đi đi chút chút cho đến khi họ đi luôn.

D: Những người khác sẽ bị bỏ lại trên Trái Đất cũ?

C: Vâng, những người lựa chọn ở lại sẽ ở lại.

D: Họ sẽ trải qua rất nhiều khó khăn?

C: Vâng, cả hành tinh. (Giật mình) Tôi nhìn thấy cả hành tinh nổ tung. Thật kinh khủng phải không?

D: Bạn nghĩ nó có nghĩa gì?

C: Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thấy nó nổ tung. Nhưng tôi đã nhìn thấy Trái Đất mới. Miền đất chiều thứ năm xinh đẹp với sự hài hòa và hòa bình.

D: Khi họ cho bạn thấy hành tinh này nổ tung, đó là một ẩn dụ? Như thể Trái Đất sẽ không còn tồn tại đối với những người vượt qua?

C: Vâng, những người đã vượt qua đang theo dõi những gì đang xảy ra. Họ có thể nhìn thấy. Bây giờ, nó sắp bùng nổ? Họ đang nói với tôi, “Đừng bị cuốn vào những gì sắp xảy ra bởi vì bạn phải tập trung vào ánh sáng.” Và đó là thách thức đối với những người sắp ở trong Trái Đất mới. Thách thức đối với họ là không bị cuốn vào bất cứ điều gì sắp xảy ra vì đó là điều kéo chúng ta trở lại chiều thứ ba. Và đó là những gì đã xảy ra với nhiều người đang trên lộ trình tiến tới phía trước. Họ đã bị kéo trở lại, vì họ bị cuốn vào sự sợ hãi, buồn bã, hối hận và những thứ đen tối. Vì vậy, họ đang nói, “Bạn không cần phải biết vì nó sẽ không phục vụ bất kỳ ai nếu nó được biết đến.” Vì vậy, thực sự những gì họ nói là, “Tập trung vào những thứ tốt.” Tập trung vào thực tế mà ở đó có sự tồn tại mới đẹp đẽ này, chiều kích mới này, thực tế mà nhiều người trên Trái Đất sắp được chuyển vào. Ai đó đang đi vào.

D: Tôi đã nghe rằng bất cứ khi nào bạn vượt qua, bạn vẫn sẽ ở trong cái thân thể vật lý mà bạn đang ở. Bạn sẽ chỉ là được thay đổi.

C: Vâng, bạn vẫn sẽ ở trong cái thân thể đó, nhưng nó sẽ thay đổi.

D: Vì vậy, nó có thể được thực hiện mà không cần cái chết hoặc rời bỏ cơ thể. Đó là một điều hoàn toàn khác.

C: Vâng, chúng ta chỉ bước qua. Christine đã làm nó trước đây, cô ấy biết cách làm điều đó. Cô ấy đã làm nó và hiểu nó.

D: Nhưng đáng buồn là sẽ có rất nhiều người không hiểu những gì đang xảy ra. Thật khó khăn cho rất nhiều người — Tôi muốn nói “người thông thường” — những người không có ý tưởng gì ngoài tôn giáo mà họ được dạy. Họ không biết rằng cái kia là có thể.

C: Vâng, nhưng họ không thông thường. Họ chỉ nhìn có vẻ thông thường. Đó là mặt nạ mà họ đang đeo. Họ đang thay đổi.

D: Nhưng vẫn còn rất nhiều người thậm chí không nghĩ về những điều này.

C: Vâng, họ sẽ chọn không thức tỉnh, và đó là sự lựa chọn của họ. Chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của họ. Họ đã được trao sự lựa chọn như mọi người trên Trái Đất này, và họ đã làm lựa chọn đó. Và đó là tốt. Không sao cả. Rất ổn.

D: Vậy, nếu họ phải đi đến một nơi khác để tiến hành nghiệp tiêu cực, đó là một phần trong sự tiến hóa của họ. (Vâng.) Nhưng bạn có nhìn thấy phần lớn con người đang tiến hóa đến chiều kích tiếp theo không?

C: Không. Không phải phần lớn. Và những con số — ở một mức độ nào đó — không quan trọng vì những gì là như vậy, sẽ là như vậy. Càng có nhiều người có thể thức tỉnh và làm hành trình đó bao nhiêu, thì càng có nhiều người sẽ có mặt bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao rất nhiều người các bạn đang làm công việc này — để giúp mọi người mở cuộc hành trình ra, buông bỏ nỗi sợ hãi và bước vào khoảng trống nơi bất cứ điều gì đều là có thể. Nơi mà bóng tối đang cư trú. Đó là những gì mọi người đang làm. Và bạn cần phải làm điều đó. Tất cả những người bạn diễn thuyết cho, sau đó cũng đi ra ngoài và làm điều đó. Bạn có thể không nhận thức được, nhưng bạn đang hành động như Đấng Christ. Mọi người mà bạn diễn thuyết cho sẽ trở thành môn đệ, họ đi ra đánh thức những người khác. Vì vậy, nó vận hành. Và sớm. Tất cả đang diễn ra sớm.

D: Bạn có ý tưởng về một khoảng thời gian không?

C: Vài năm tới đây sẽ là — tôi nhận được từ “điểm quyết định”. Nó sẽ là điểm “cắt”. Tôi nghĩ đó có nghĩa là những người chưa quyết định thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Điều đó rất quan trọng.

D: Nhưng có một số quốc gia trên thế giới chưa sẵn sàng cho việc này. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ có rất nhiều người sẽ không băng qua.

C: Nhiều chuyện xảy ra hơn mọi người biết. Tôi đang thấy một số quốc gia nơi mà mọi người đang bị bức hại. Lý do việc đó xảy ra là để thức tỉnh tâm linh, vì sự bức hại là nguyên nhân khơi nguồn việc đó. Khi mọi người đang bị bức hại hoặc đang phải đối mặt với cái chết, hay khi họ đang phải đối mặt với những kỳ công nhân loại khổng lồ. Đó là một nút bật đánh thức mọi người, cũng là mục đích của nhiều cuộc bức hại hiện đang xảy ra; để đảm bảo rằng những người này được đánh thức. Đó là khía cạnh tích cực của nó.

D: Có thứ gì đó kích hoạt hay ngưng kết không?

C: Nó giống như một tấm rèm có thể nâng lên hay hạ xuống. Và tôi không được phép thấy. Tôi chỉ được cho biết nó sẽ là sự kết thúc của thứ này và sự khởi đầu của thứ kia.

D: Họ đang cố dẫn dắt chúng ta vào chiến tranh lúc này. (2002) Bạn có nghĩ rằng nó có liên quan đến điều đó?

C: (thở dài) Tôi e rằng đó là bài kiểm tra. Tôi đã nói nhiều người đang được khảo nghiệm. Và tôi đã không nhận ra nó sau đó, nhưng bây giờ, đó là tất cả các phần của khảo nghiệm, nếu chúng ta có thể giữ mình tách khỏi đó. Giống như chúng ta phải tạo ra vũ trụ của riêng mình... giống như mỗi người trong chúng ta đều là một vũ trụ. Các phần của vũ trụ được đặt ở đây (đặt tay lên cơ thể). Và nếu chúng ta giữ vũ trụ ở đây...

D: Cơ thể này?

C: Vâng. Nếu chúng ta giữ nó trong hòa bình và cân bằng, thì chúng ta đang vượt qua khảo nghiệm. Sau đó, chúng ta có thể chịu được bất cứ điều gì. Những điều đang xảy ra trên thế giới thực sự là để kiểm tra toàn thể, cho tất cả chúng ta.

D: Ý của bạn có nghĩa là không bị cuốn vào nỗi sợ hãi.

C: Vâng. Tắt TV. Đừng nghe nó. Đừng đọc báo. Đừng bị cuốn vào nó. Thế giới của bạn là những gì bạn tạo ra ở đây. (lại chạm vào cơ thể của cô ấy.)

D: Trong thân thể của chính bạn.

C: Vâng. Trong không gian riêng của bạn ở đây. Nó là vũ trụ của chính bạn ở đây. Nếu mọi người tạo ra hòa bình và hòa hợp trong vũ trụ của chính họ, thì đó là vũ trụ mà họ tạo ra trong Trái Đất chiều thứ năm kia. Càng nhiều người có thể tạo ra hòa bình và hòa hợp trong vũ trụ cơ thể này, thì càng nhiều người sẽ ở trong Trái Đất mới chiều thứ năm đó. Những người không thể tạo ra hòa bình và hòa hợp trong vũ trụ cơ thể này, thì không vượt qua khảo nghiệm. Đó là bài kiểm tra.

D: Chúng ta đang cố gắng làm điều này để giữ chiến tranh không xảy ra, hoặc để giảm thiểu nó.

C: Tôi được cho biết rằng không có vấn đề gì xảy ra vì đó là một trò chơi. Đó là một trò chơi. Những thứ đang xảy ra đều có một lý do của nó. Và lý do tại thời điểm này là khảo nghiệm mỗi sinh mệnh nhân loại để tìm ra vị trí mà họ đang ở trong sự tiến hóa của chính họ. Nếu chúng ta giữ được bình yên và ánh sáng ở đây (cơ thể), thì chúng ta không phải lo lắng về việc có chiến tranh hay không. Nó chỉ là một ảo giác.

D: Nhưng hiện tại nó có vẻ rất thật, và có thể có một số hậu quả rất thảm khốc.

C: Vâng, nhưng đó là nỗi sợ đối với mỗi cá nhân. Công việc của chúng tôi là giúp mỗi cá nhân tìm sự bình an ở đây (cơ thể). Và dĩ nhiên, khi bạn đưa nhiều người lại với nhau, những người có hòa bình và hòa hợp trong vũ trụ cơ thể của chính họ, sau đó lan tỏa thay cho sự đen tối đang lan rộng. Và điều đó tạo ra toàn bộ thế giới mới này.

Nếu bạn được cung cấp toàn bộ thông tin đó ngay từ lúc bắt đầu công việc của mình, bạn sẽ bị quá tải. Cùng lý do đó, họ nói “Chúng tôi sẽ không cho bạn biết chính xác những gì sẽ xảy ra.” Chúng tôi không biết chính xác những gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi sẽ không cho bạn biết những gì chúng tôi biết— bởi vì bạn không cần phải biết. Tất cả những gì bạn cần làm là tập trung vào đây (cơ thể) tạo ra thiên đường của bạn trên Trái Đất. Mỗi sinh mệnh nhân loại tạo ra thiên đường riêng của họ trên Trái Đất. Cùng những người khác đến với nhau — những người đang tạo ra thiên đường của chính họ trên Trái Đất. Sau đó khuếch trương năng lượng ra. Và trước khi bạn nhận thức được điều đó, bạn đã thay đổi thế giới. Bạn thậm chí không nghĩ về thế giới. Những gì bạn tập trung vào là những gì bạn tạo ra. Suy nghĩ về hòa bình. Điều chính yếu mà con người phải hiểu là, những gì mà họ tập trung vào sẽ mở rộng. Vì vậy, nếu họ tập trung vào — nếu họ có thể thay thế những dự đoán bằng cái gì đó là tuyệt vời mà họ muốn, và mở rộng nó — thì họ có thể tạo ra thiên đường của riêng mình ở trên Trái Đất.

Tôi được cho thấy trong sách Convoluted Univer 1 của bạn, bạn đưa ra một mô tả về tư tưởng. Tôi được bảo hãy nhắc nhở bạn về điều này. Bạn nói về một quả bóng năng lượng kích thước bưởi chùm. Quả bóng đó có các sợi năng lượng. Và tôi đang thay đổi nó khi tôi đi. Các sợi năng lượng đan xen chồng chéo. Những sợi năng lượng này có thể làm bất cứ điều gì chúng thích. Chúng có thể phân chia, có thể trở thành bốn sợi năng lượng. Chúng có thể đan dệt, có thể nhân rộng, có thể đi ngược lại, có thể bật lên. Chúng hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì. Và đây là quả bóng của khả năng.

Khi bạn nghĩ một ý nghĩ, nó không chỉ biến mất. Nó trở thành một sợi năng lượng. Nó trở thành năng lượng. Nó di chuyển vào trong quả bóng khả năng đó. Vì vậy, hãy tưởng tượng suy nghĩ của bạn trở thành năng lượng. Năng lượng bạn cho nó càng nhiều bao nhiêu, thì nó càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Và sau đó nó hiển hiện, nó trở thành thực. Nó trở thành vật lý. Nếu bạn gửi ra một ý nghĩ rằng sẽ có hòa bình. Và sau đó gửi tiếp, “Ôi, nhưng chiến tranh đang trở nên tồi tệ hơn”, hoặc “Những chính trị gia đang làm sai.” Bạn làm suy yếu năng lượng của các sợi tích cực bạn mang ra. Vì vậy, chúng ta phải dạy cho mọi người đưa ra những suy nghĩ tích cực, và sau đó củng cố nó với nhiều suy nghĩ tích cực hơn, và nhiều suy nghĩ tích cực hơn nữa. Chúng ta phải dạy họ biết rằng: khi một ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong tâm trí của họ, không phải để cho nó đi, mà là thay thế nó bằng một tư tưởng tích cực. Vì vậy, họ đang thêm vào quả bóng năng lượng đó. Họ đang góp phần cho nó. Chúng ta phải dạy họ làm điều đó. Họ không biết làm điều đó như thế nào.

Tôi được yêu cầu nói với bạn để củng cố ảo ảnh đó — tôi không biết tại sao tôi lại được bảo hãy cho bạn biết điều này. Nhưng họ nói nếu chúng ta có thể khiến mọi người nghĩ về xung đột xảy ra ở Trung Đông như là một bộ phim, sẽ có ích cho mọi người. Một điều khác tôi được bảo hãy nói với bạn là đối với mọi hành động, chúng có thể tạo ra một phản ứng ngược. Ở đâu có sinh, ở đó có tử. Và tất cả mọi người phải buông bỏ bất kỳ sự tham lam, sự thống trị hay vật chất nào. Bất kỳ vấn đề nào ngăn cản họ thực hiện công việc này đều phải được buông bỏ. Bởi vì những vấn đề này sẽ không phục vụ bất kỳ ai trong Trái Đất mới. Sẽ không có nhu cầu tiền bạc, hoặc những thứ giống như vậy. Vậy tại sao bạn lại bận tâm về nó? Những người đang làm việc cho Trái Đất, cho vũ trụ, đang được cung cấp cho, và sẽ tiếp tục được như vậy. Những gì bạn cần sẽ đến với bạn. Vì vậy, bây giờ là lúc để buông bỏ đạo lý làm việc để lấy tiền. Bạn đang làm việc để thay đổi Trái Đất. Bạn đang làm việc để cứu vãn tình huống này. Động lực phải là ở đó. Nó phải đến từ tình yêu và phụng sự. Đó là cách duy nhất mà chúng ta sẽ tối đa hóa nỗ lực này. Nó phải đến từ tình yêu và phụng sự chứ không phải từ lòng tham.

D: Tôi được bảo tình yêu là cảm xúc hùng mạnh nhất.

C: Vâng, tình yêu chữa lành.

* * *

Một mảnh thông tin cuối cùng được đưa ra thông qua một thân chủ tại văn phòng của tôi năm 2004. Tôi từng tin rằng một phần của tất cả điều này vẫn chưa rõ ràng: Làm sao một số người có thể nhận thức được rằng họ đã thực hiện chuyển đổi vào Trái Đất mới, và những người khác thì không? Làm sao có thể di chuyển được toàn bộ dân số chỉ bằng một thiểu số biết được có gì đó đã xảy ra? “Họ” chắc chắn biết tôi đang phải vật lộn với ý nghĩ dai dẳng đó, vì vậy họ đã cung cấp nó. Sau tất cả, làm sao tôi có thể viết và giảng về nó nếu tôi không có tất cả các mảnh ghép?

Bob: Hầu hết các hành tinh, nhưng đặc biệt là hành tinh này, nguyên bản chỉ được thiết kế cho năm trăm năm mươi ngàn người. Nửa triệu người. Đó là kích thước theo dự tính dành cho nó. Nhiều người đang đầu thai ở đây để trải nghiệm tất cả những thay đổi lớn này. Trái Đất đã bị hư hỏng và biến đổi vượt quá khả năng sửa chữa. Thật không may hành tinh này đã thay đổi theo những cách như vậy mà không có một cảm giác nào về việc trở lại bất kỳ điều gì nguyên thủy ban đầu. Nhưng bây giờ, bởi chỉ thị chính từ Đấng Sáng Tạo, điều này cần phải tăng tốc. Bởi vì nó đã quá lâu.

Có hai cách để làm điều này. Bạn có thể làm cho hành tinh quay và vỏ Trái Đất chuyển động. Và theo nghĩa đen, khi điều đó xảy ra, tất cả bắt đầu lại từ số 0. Đó là những gì đã xảy ra ở kỷ Băng hà, giết chết tất cả khủng long. Nó đã xảy ra như thế nào không quan trọng, nhưng về cơ bản là điều tương tự. Một nền văn minh biến mất, bạn bắt đầu với kỷ Băng hà cùng người Neanderthal, rồi tất cả những thứ tốt đẹp đó sẽ xảy ra lần nữa. Bạn mất kiểm soát toàn bộ nền văn minh của mình, rồi bạn kết thúc bằng một huyền thoại như Atlantis và Lemuria. Điều này đã xảy ra nhiều lần trước đây. Nhưng đó không phải là những gì sẽ xảy ra lần này.

Lần này bạn chuyển đổi như một hành tinh. Và về cơ bản như một vũ trụ. Bạn thay đổi cả chiều kích. Chiều kích thay đổi. Bạn đi từ 3,6D mà chúng ta ở, đến 5D. Và bạn nói, “Ồ, còn 4D thì sao?” Vâng, 4D thực tế được lồng vào chỗ này theo một cách, nhưng chỉ là sẽ nhảy qua nó. Bạn sẽ kết thúc như 5D.

Khi sự thay đổi chiều kích xảy ra, bạn thực sự sẽ nhảy như vậy. Có rất nhiều khó chịu đối với điều này. Đây là lý do tại sao nó được theo dõi cẩn thận. Nhiều người sẵn sàng về mặt tâm linh sẽ có thể làm chuyển đổi rất dễ dàng. Những người khác thì đang bị loại khỏi hành tinh. Trong chớp mắt họ thậm chí còn không biết nó đã xảy ra, hầu hết trong số họ. Và họ sẽ kết thúc trên một hành tinh khác mà còn nguyên sơ, sẵn sàng và chờ đợi điều này xảy đến. Năng lực của bạn sẽ vượt xa những gì họ đang có. Bạn có năm giác quan cơ bản. Bạn sẽ có nhiều hơn thế nữa khi quá trình chuyển đổi diễn ra. Bạn sẽ trở nên thần giao cách cảm. Họ sẽ tỉnh dậy trong cuộc sống nhỏ của họ vào ngày hôm sau — hoặc cái có thể được làm, tùy thuộc vào cách nó được chuyển đổi — Nó đã xảy ra trước đây, bằng cách này — Chúng tôi sẽ chỉ đơn giản là tắt đi. Nó giống như đi vào một bộ phim bị dừng hình. Chúng tôi tạm dừng. Có thể mất hai hoặc ba ngày để chuyển dân chúng.

D: Toàn bộ thế giới, hoặc chỉ là....

B: Vâng. Tất cả những người đã sẵn sàng tinh thần để thực hiện chuyển đổi này. Tất cả đều sẽ được thay đổi. Và khi họ thức dậy trên hành tinh này, họ sẽ không nhận ra nó đã xảy ra. Có một sự thay đổi như thế trên hành tinh này một vài năm trước, với tất cả chúng ta. Và không nhiều người biết về nó. Nó đã như một tuần trôi qua trong một đêm. Nó đã xảy ra theo cách đó.

D: Tại sao điều đó xảy ra vào thời điểm đó?

B: Chúng tôi cần phải chuyển đổi mặt trời, về mặt kỹ thuật, và chúng tôi cần phải có khả năng điều chỉnh nó. Nếu ai đó có thể thấy nó, họ sẽ biết tất cả những gì đã xảy ra. Đó không phải là cách thiết thực để thực hiện nó. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần tắt mọi người đi.

D: Vậy họ sẽ không biết điều đó?

B: Vâng. Bạn đã đi ngủ vào buổi tối đó, bạn nghĩ bạn ngủ mười hai tiếng. Và bạn thức dậy, đồng hồ của bạn vẫn chạy như cũ. Nhưng trên thực tế bạn đã trải qua cả tuần.

D: Mọi người đều bị đưa vào trạng thái đứng phim?

B: Vâng. Bạn tắt tất cả mọi thứ cùng một lúc.

D: Trong khi thế giới chuyển động?

B: Ồ, vâng. Hành tinh di chuyển. Bạn có cái gọi là “đêm và ngày.” Nhưng chúng tôi thực tế đã điều chỉnh nó. Đó là một trò bịp thật sự thú vị để làm. Nhưng nó có hiệu quả. Sự điều chỉnh hành tinh này đang đến. Tần số thay đổi sự vật này đang lên. Bạn không thể đơn giản làm điều này khi mọi người đều thức. Bởi vì họ sẽ có đủ loại phản ứng quái lạ. Vậy nên họ nghĩ họ hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tắt họ đi. Nó là một chút của một trò bịp. Rất liên quan công nghệ.

D: Vậy nếu họ nhìn thấy bất cứ điều gì, họ sẽ nghĩ mình đang mơ.

B: Vâng, vâng, chính xác. Nhưng họ có thể không có hồi ức ý thức về nó, bởi vì, đừng quên, dù gì thì hầu hết mọi người cũng không có hồi ức ý thức về những gì họ mơ. Bạn cũng có thể thay đổi mọi thứ trong giấc mơ một cách dễ dàng.

D: Bạn nói điều này đã được thực hiện vài năm trước đây.

B: Vâng, đúng vậy. Chúng tôi phải điều chỉnh tần số của mặt trời.

Rõ ràng đó là câu trả lời. Toàn bộ người dân thế giới đã bị tắt và đứng hình trong khi sự vận chuyển được thực hiện.

Điều này cũng được tìm thấy trong Kinh Thánh: “Trong ngày ấy, ai đang ở trên sân thượng mà có của cải đang để trong nhà, đừng xuống lấy ra. Tương tự, ai đang ở ngoài đồng, đừng trở về nhà. Hãy nhớ đến vợ Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình sẽ mất nó, còn ai liều bỏ mạng sống mình sẽ giữ được nó. Ta nói với các ngươi, trong đêm ấy, có hai người nằm chung một giường, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người xay chung một cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. “Có hai người đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” Họ hỏi Ngài và nói, “Lạy Chúa, tại đâu?” Ngài trả lời họ, “Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.” (Lu-ca đoạn 17: câu 31-37)

* * *

Tôi nhiều lần được hỏi về việc lịch Maya kết thúc vào năm 2012. Nếu người Maya đã không thể nhìn thấy từ mốc đó trở đi, thì người ta nghĩ đó chính là ngày tận thế. Tôi được cho biết người Maya đã tiến hóa tâm linh đến ngưỡng mà nền văn minh của họ đã chuyển đổi tập thể sang chiều kích tiếp theo. Họ đã dừng lịch vào năm 2012 bởi vì họ có thể thấy đó sẽ là thời điểm của sự kiện lớn tiếp theo: sự chuyển đổi cả thế giới sang chiều kích kế tiếp.

Chúng ta sẽ thăng lên chiều kích khác bằng cách nâng cao ý thức của mình, rung động và tần số cơ thể chúng ta. Lúc đầu, bạn có thể tiếp tục ở trong một thân thể vật lý trong một thời gian. Khi bạn dần khám phá ra rằng nó không cần thiết nữa, cơ thể vật lý sẽ hoà tan vào Ánh sáng, và bạn sống với một thân thể được làm từ ánh sáng hoặc năng lượng tinh khiết. Điều này nghe có vẻ tương tự như một số trường hợp trong sách của tôi, thân chủ nhìn thấy một sinh vật phát sáng và tạo thành từ năng lượng tinh khiết. Họ đã tiến hóa vượt lên nhu cầu đối với một cơ thể vật lý giới hạn, và chúng ta sẽ làm điều này khi chúng ta đạt đến giai đoạn đó. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, khi sinh mệnh thăng lên, họ sẽ mang thân thể vật lý theo mình. Nhưng đây chỉ là tình trạng tạm thời, việc cởi bỏ và buông bỏ cơ thể phụ thuộc vào mức độ hiểu biết mà sinh mệnh đã đạt được. Chúng ta thường có xu hướng giữ lấy những gì quen thuộc, nhưng cuối cùng thấy rằng ngay cả khi chúng ta có thể mang theo với mình, cơ thể cũng vẫn quá hạn chế và gò bó đối với thực tại mới trong chiều kích mới. Khi chúng ta đạt đến chiều kích mới này, cơ thể mới của ánh sáng hoặc năng lượng sẽ không bao giờ chết. Đây là ý nghĩa của Kinh Thánh khi đề cập đến “cuộc sống vĩnh hằng”.

Cõi tinh thần hoặc cõi trung giới — nơi mà tôi khám phá ra rằng chúng ta sẽ đến khi chết trong kiếp sống này — giống như một trung tâm tái chế. Nó dẫn trở lại một kiếp sống khác trên Trái Đất vì vẫn còn những nghiệp cần phải hoàn thành, hoặc những thứ cần phải tham dự. Mọi người tiếp tục quay lại vì họ chưa hoàn thành bài học hay chu kỳ của mình. Bằng cách nâng cao ý thức, tần số và rung động, không cần phải trở lại nơi đó (cõi trung giới). Có thể vượt lên nơi đó bằng cách đi đến nơi mà mọi người đều vĩnh hằng, không có lý do để tái chế. Chúng ta có thể ở đó mãi mãi. Có lẽ đấy là nơi mà nhiều thân chủ của tôi gọi là “nhà”. Nơi họ sâu sắc nhớ nhung và khát khao quay lại. Khi họ nhìn thấy nó trong lúc hồi quy, họ trở nên rất xúc động bởi họ đã rất khao khát nó, nhưng lại không biết đến sự tồn tại của nó một cách có ý thức.

Chương 31
KẾT

Xuyên suốt công việc của mình, tôi nhiều lần được bảo chúng ta — như con người, không phải là sinh mệnh có cảm tính duy nhất trên hành tinh này và xa hơn nữa.

Chúng ta tự lấy bản thân làm trung tâm mà nghĩ rằng mình là quan trọng nhất và mọi thứ đều xoay quanh mình, chủ yếu bởi vì chúng ta không hiểu sự sống đích thực là gì. Tôi đã thấy rằng mọi thứ đều chứa đựng tinh thần, tia lửa của sự sống. Đó là bởi vì mọi thứ đều là năng lượng. Nó chỉ rung động ở một tần số khác (nhanh hơn hoặc chậm hơn). Trong nỗ lực hướng tới một hình thái tinh thần cao hơn của mình, chúng ta đã trải qua nhiều hình thức được gọi là “thấp kém” của sự sống. Chúng ta đã là khoáng vật, bụi, đá, cây cối và động vật trước khi nhập thể dưới hình dạng con người. Chúng ta là những tinh thần tò mò, cần phải trải nghiệm những điều này và học hỏi từ chúng trước khi sẵn sàng trải nghiệm những bài học trong một thân thể vật lý phức tạp hơn (dù đậm đặc hơn).

Tôi đã phát hiện ra rằng mọi thứ đều sống, bao gồm bản thân Trái Đất. Cô ấy có cảm giác, cảm xúc và nhu cầu, cũng giống như chúng ta. Ngay bây giờ, cô ấy đang trải qua đau đớn (theo những nguồn của tôi) bởi những gì đang được thực hiện với cô ấy. Theo các ET, chúng ta đang đạt đến điểm không thể cứu vãn, nơi không thể phục hồi những thiệt hại. Tại điểm đó, chúng ta sẽ thăng lên Trái Đất mới vì cái cũ không còn khả năng xử lý được áp lực. Nhưng nếu bản thân Trái Đất đang sống, nó có dừng lại ở đó không? Tôi được bảo rằng nó vượt lên trên điều này thậm chí còn xa hơn vào trong vũ trụ. Tất cả chúng ta đều là một phần của một sinh mệnh sống và hoạt động lớn hơn, mà chúng ta gọi là Vũ Trụ. Điều này có nghĩa là bản thân Vũ Trụ là một cái gì đó có tổ chức, khổng lồ, sống và có cảm xúc. Bạn có thể gọi đây là “cái gì đó” của Thượng Đế, nhưng nó còn phức tạp hơn thế nữa.

Tất cả mọi thứ tạo nên Vũ Trụ (sao, hành tinh, vv) có thể được coi là tế bào trong thân thể Thượng Đế. Các tế bào tạo nên cơ thể của “cái gì đó” khổng lồ. Và chúng ta không gì hơn là những tế bào nhỏ nhất trong quá trình lưu thông. Dù chúng ta có thể chỉ là thứ một-vài-phút, nhưng chúng ta không phải là không đáng kể, bởi vì trong quá trình tiến hóa và phát triển của mình, chúng ta có thể liên tục dâng lên qua các lớp mùn của sự sống.

Tôi được bảo quá trình luân hồi là cái gì đó ít được mong muốn hơn. Thông qua quá trình này, chúng ta liên tục qua qua lại lại giữa Trái Đất và thế giới tinh thần. Nó giống như một trạm xử lý quy trình nơi chúng ta đến để đánh giá chính mình và quyết định quay trở lại để sửa chữa nghiệp. Mục tiêu cốt yếu là thoát khỏi lối mòn này và vượt lên trên vật lý. Người ta nói rằng chúng ta có thể đạt được điều đó khi vượt qua trạm giữ của thế giới tinh thần và đi thẳng đến những tầng thứ tinh thần cao hơn, nơi sự tích lũy nghiệp và việc sửa chữa nó không cần thiết nữa. Sau đó chúng ta có thể tiến triển theo một cách khác và không còn bị gánh nặng bởi cơ thể vật lý nữa. Đây là tất cả các phần của quá trình thăng lên. Tiến thẳng vào thế giới tiếp theo bằng cách nâng cao tần số và rung động của mình, bỏ qua nhu cầu phải chết và đi đến thế giới tinh thần.

Vũ Trụ là một sinh thể phức tạp cao sống trong nhiều chiều kích cùng một lúc, bao gồm các tầng và các lớp ý thức liên quan đến toàn bộ sinh thể khác bên trong đó. Nó có sức mạnh để cùng lúc tạo ra và liên quan đến tất cả những thứ này một cách riêng lẻ. Đấy có thể là cái mà “họ” gọi là Tập Thể. Đó là như vậy bởi vì chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ nó vào trong tồn tại bằng ý định. Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi, chúng ta đều là một. Tất cả chúng ta đều là một phần của Tập Thể, Nhất Thể, Mặt Trời Trung Tâm Vĩ Đại, Nguồn, Thượng Đế, bất cứ cái gì bạn muốn gọi. Nhiều người trong số các thân chủ của tôi nhớ lại sự tồn tại này trong khi nhập thần. Và luôn gây ra những bất hạnh to lớn khi họ tách ra khỏi nó, bởi vì hợp nhất là sự an ủi và tình yêu vĩ đại. Họ không muốn rời đi, và cảm thấy một nỗi buồn lớn, một cảm giác chia tách khi họ buộc phải tiến vào vũ trụ.

Bởi vì Nguồn muốn trải nghiệm (sự tò mò không hoàn toàn là một đặc điểm của con người, có lẽ đây là nơi xuất xứ của mong muốn khám phá), tất cả chúng ta (là người đồng sáng tạo như một phần của Nguồn) đã giúp nó bắt đầu sáng tạo ra. Chúng ta đã giúp nó tạo ra từ hư vô (hoặc hỗn nguyên như được báo cáo trong một số truyền thuyết); và sao, hành tinh, đá, dòng chảy, thực vật, động vật cùng con người xuất hiện vào sinh mệnh. Sau đó, chúng ta quyết định (hoặc đã được bảo) đi và sống trong những thứ này rồi báo cáo lại với Nguồn xem chúng như thế nào. Người ta nói rằng tất cả không có gì ngoài ảo ảnh. Nếu điều này là đúng, thì nó sẽ được tổ chức cùng nhau bởi nhận thức tập thể của chúng ta. Chúng ta đã giúp nghĩ nó thành tồn tại và nhận thức tổng hợp của chúng ta giữ nó ở đó. Trong sách Between Death and Life, tôi được cho biết Thượng Đế có thể được coi như chất keo giữ tất cả mọi thứ dính với nhau. Nếu anh ta bãi công một phần giây, mọi thứ sẽ lập tức bốc hơi. Trong cuốn sách này chúng ta được cho biết giữa mỗi lần hít vào và thở ra chính là nơi Thượng Đế tồn tại. Nhìn từ quan điểm này, tất cả chúng ta một cách tập thể đều là Thượng đế.

Những gì chúng ta cảm nhận như là xác thực, có thể không phải là vậy khi nhìn từ cõi tinh thần. Mọi thứ chúng ta có trong cuộc sống của mình và những gì chúng ta tương tác cùng được đưa vào thực tại vật lý vì chúng ta muốn nó ở đó. Điều này là có thể bởi vì những suy nghĩ là thực; suy nghĩ là các thứ. Một khi đã hình thành, những suy nghĩ tồn tại mãi mãi, và càng được củng cố thì càng trở nên vật lý và đậm đặc hơn (thực hơn).

Đó là lý do tại sao chúng ta có thể thay đổi cuộc sống và hoàn cảnh của mình; bởi vì chúng ta mạnh hơn chúng ta nhận thấy. Chúng ta liên tục tạo ra thực tại của mình, và chúng ta có khả năng thay đổi thực tại đó. Nhưng thường cần sức mạnh kết hợp của nhiều người để làm điều này, bởi vì những gì chúng ta tạo ra đã tăng trưởng rất lớn và mạnh mẽ — nó đã lấy được sự sống cho chính mình. Có lẽ đây là lý do cho việc tạo ra Trái Đất mới, bởi vì cái chúng ta biết đến đã đạt tới điểm mà nó không còn khả năng được giúp đỡ hay thay đổi.

Trong ma trận của Vũ Trụ là tất cả những khối xây dựng của thực tại. Tất cả các khả năng và xác suất mà chúng ta có thể tạo ra từ đó. Chúng ta có thể có thiên đường hay địa ngục trong cuộc sống của mình bởi vì chúng ta đủ mạnh để làm điều này, một khi chúng ta hiểu được quy trình và sử dụng tâm trí mình để tạo ra nó. Nhiều trường điện có chứa các khả năng này bị gián đoạn bởi các ý định không đồng tình và các kết quả tiêu cực — như nó có gần đây. Khi sự tiêu cực bắt đầu, nó có thể được củng cố bởi những người chấp nhận điều này như một thực tại, và sau đó nó đi vào hình thể. Một khi hiểu và sử dụng sức mạnh tâm trí của mình, chúng ta có thể dễ dàng có được bình an và tình yêu làm thực tại. Như Nostradamus đã nói trong cuốn sách của tôi về ông và những tiên đoán của ông, “Bạn không nhận ra sức mạnh tâm trí của chính bạn. Bằng cách tập trung vào thực tại mà bạn mong muốn, bạn có thể tạo ra nó. Năng lượng của bạn rải rác. Một khi bạn đã học làm thế nào để tập trung và định hướng nó, bạn có khả năng tạo ra phép lạ. Và nếu sức mạnh tâm trí của một người là mạnh mẽ, vậy thì hãy suy nghĩ về sức mạnh của tâm trí nhóm khi nó được khai thác. Sức mạnh từ việc tập trung tâm trí của nhiều người không chỉ là nhân lên, mà là bình phương. Sau đó các phép lạ thực sự có thể xảy ra.”

* * *

Có vẻ như chúng ta chọn các phần và kịch bản chung của vở kịch mà mình sẽ tham gia trong suốt mỗi cuộc đời. Tuy nhiên, những người khác cũng chọn phần của họ trong vở kịch. Nó giống như tham gia vào một vở kịch, nơi kịch bản được tạo ra khi nó diễn ra, và có thể thay đổi tại bất kỳ điểm nào để làm cho vở kịch kịch tính hơn. Đây là do tự do ý chí, và hành động của người này ảnh hưởng đến hành động của người kia. Trong suốt những cuộc sống Trái Đất, chúng ta có thể tạo ra và trải nghiệm nhiều loại cuộc sống khác nhau (vai diễn và nhân vật) như chúng ta mong muốn: danh vọng, giàu sang hay nghèo đói; sát nhân hay nạn nhân; tình yêu vĩ đại hay tuyệt vọng khổng lồ; chiến tranh hay hòa bình....

William Shakespeare hiểu điều này khi ông viết: “Toàn thế giới đều là một sân khấu, mọi người đàn ông và đàn bà chỉ đơn thuần là những diễn viên. Họ có lối ra và lối vào của bản thân, và một người đóng nhiều phần trong thời gian của mình.”

Chuyện chúng ta thực hiện không quan trọng, nó chỉ tạm thời như một vở diễn sân khấu, và cuối cùng màn rèm kéo xuống. Sau đó, tất cả chúng ta rời đi và mang theo ký ức của những trải nghiệm, đồng thời hy vọng mình đã học được những bài học. Chúng được hợp nhất vào trong cái tôi thực tại của chúng ta, cái tôi sau-sân-khấu của chúng ta, cái tôi quan sát của chúng ta, cái tôi linh hồn vĩnh cửu của chúng ta hoặc siêu linh hồn, cái chứa những ký ức và trải nghiệm này. Cuối cùng chúng được chuyển sang các ngân hàng lưu trữ máy tính cao nhất: Nguồn hoặc thực thể Thượng Đế. Không có gì trong vở kịch trở nên lãng phí, cho dù chúng ta đã đóng vai anh hùng hay phản diện. Tất cả đều thêm vào kho kiến thức của vũ trụ. Cùng với những sáng tạo mới liên tục được hình thành.

Mỗi lần một linh hồn trở lại nhà hát Trái Đất, họ đăng ký cho trò chơi hoặc vở diễn tiếp theo, được đưa cho một kịch bản mới với nhiều trang trống mà sẽ được các diễn viên lấp đầy khi vở kịch diễn ra. Hoàn toàn không diễn tập và mở cho tất cả các đề xuất và khả năng. Không có gì đúng hay sai khi các diễn viên đóng vai của họ. Đó đều là trải nghiệm, học các bài học, giải quyết nợ nghiệp, tạo ra những tình huống mới cho sự giác ngộ và học hỏi của người khác. Người ta nói rằng không ai là một hòn đảo. Mọi thứ chúng ta làm hay nói đều ảnh hưởng đến ai đó. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ cẩn trọng hơn về những tác động của mình — những lời nói và hành động của mình đối với người khác. Chúng ta sẽ ý thức hơn về cách những lời nói và hành động này được ghi lại vào Đại Sảnh Tri Thức.

Với mỗi cuộc sống mới mà chúng ta thường vẽ (thông thường là vô thức) trên kho kiến thức, chúng ta đã học được từ những bài học khác. Khi chúng ta áp dụng kiến thức vào cuộc sống (vở diễn) hiện tại của mình, chúng ta hy vọng mình sẽ học được từ những sai lầm trong quá khứ và không lặp lại những sai lầm đó. Sau đó, thời điểm chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi phải lên sân khấu và thử các kịch bản mới, chúng ta sẽ chọn nghỉ hưu, trở lại với Đạo Diễn Vĩ Đại, và cho phép những linh hồn mới (hoặc bướng bỉnh, học chậm) diễn các phần trong một thời gian. Đây là cái mà nhiều khách hàng của tôi gọi là “về nhà”, là trạng thái tự nhiên mà linh hồn đã biết từ khởi đầu của nó, khi nó được tạo ra. Trạng thái mà nó đã biết trước khi bị cuốn vào thế giới vật lý, thế giới sân khấu, thế giới 3D của ảo ảnh. Thời gian này chúng ta hy vọng đạt được đủ trí tuệ và sự hiểu biết để cho phép mình tiến bộ theo những con đường khác trong các cõi giới khác của sự tồn tại. Khả năng là không giới hạn, và chúng ta không cần trở lại nhà hát này, ngoại trừ lúc có thể làm một người quan sát hay hướng dẫn.

Chúng ta đang sống trong thời đại thú vị. Việc nghiên cứu các luật siêu hình học và luật vũ trụ không còn bị coi là quái dị. Nó đang lan rộng ra công chúng với tốc độ báo động. Như thể nó đã ở ngay dưới bề mặt, chỉ là ngoài tầm tư duy suy nghĩ logic của chúng ta. Bây giờ nó đang nổi lên trong ánh sáng ban ngày để được nghiên cứu và phân tích. Nó không còn có vẻ quái đản lập dị, mà hoàn toàn bình thường tự nhiên. Chúng ta đã ngăn không cho tâm trí mình theo đuổi lối suy nghĩ này quá lâu rồi. Đã đến lúc mở các cửa xả và để cho nó thay đổi cuộc sống chúng ta tốt hơn. Nếu mọi người nhận ra những suy nghĩ và hành động của họ ảnh hưởng đến bản thân, bạn bè cùng hàng xóm, cộng đồng cùng thành phố của mình, và cuối cùng là thế giới — thông qua năng lượng tích lũy, họ sẽ học để theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình và thế giới sẽ thay đổi. Nó phải vậy, bởi hiệu ứng tích lũy của năng lượng. Chúng ta đang bước vào một thế giới mới và sự tiêu cực cũ sẽ bị bỏ lại phía sau. Thông qua luật nhân quả, cái thực sự không kém gì “Quy Tắc Vàng” trong Kinh thánh, sẽ không có bạo lực và chiến tranh nữa. Chúng ta có thể thay đổi thế giới, mỗi người tại một thời điểm. Đây là những gì Jesus đã cố gắng giảng dạy, và họ không hiểu. Tình yêu là câu trả lời, nó đơn giản như vậy.

Khi tâm trí chúng ta phát triển, muỗng thông tin đang được đút cho chúng ta sẽ càng ngày càng phức tạp hơn. Chúng ta không bao giờ có thể biết tất cả vì tâm trí chúng ta sẽ không thể xử lý nó. Nhưng dường như tâm trí chúng ta đang được mở rộng để hiểu được các lý thuyết phức tạp hơn.

Nếu Alice Lạc Vào Xứ Thần Tiên đã thành công tìm ra một cổng đến chiều kích khác, câu hỏi bây giờ là: “Bạn muốn xuống cái hố thỏ đó bao xa?” Kiến thức có ngoài đó nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Tôi là báo cáo viên, một nhà phiêu lưu. Tôi sẽ tiếp tục tích lũy thông tin và cố gắng trình bày nó với thế giới. Tôi không biết mình muốn xuống hố thỏ bao xa. Tôi không có ý tưởng về độ sâu của nó, hay trên đường đi có bao nhiêu xoắn ốc và khúc cong. Tuy nhiên, tôi mời độc giả cùng tham gia với mình khi tôi du hành đến không gian của điều chưa biết và cố gắng tìm hiểu.

* * *

Chuyến phiêu lưu và hành trình sẽ tiếp tục. Không có sự dừng lại!

TRANG TÁC GIẢ

Dolores Cannon sinh năm 1931 tại St. Louis, Missouri, là một nhà thôi miên hồi quy và nghiên cứu tâm linh ghi lại kiến thức “đã mất”. Bà được giáo dục và sống ở St. Louis cho đến khi kết hôn năm 1951 với một hải quân. Bà đã dành 20 năm tiếp theo để đi khắp thế giới như một người vợ điển hình của hải quân đồng thời chăm sóc gia đình mình. Năm 1970 chồng bà được giải ngũ và trở thành một thương binh, họ đã nghỉ hưu ở vùng đồi Arkansas. Sau đó, bà khởi đầu sự nghiệp viết lách của mình và bắt đầu gửi các bài viết cho nhiều tạp chí và tờ báo. Bà can dự vào thôi miên từ năm 1968, độc quyền các liệu pháp tiền kiếp và công việc hồi quy từ năm 1979. Bà đã nghiên cứu các phương pháp thôi miên khác nhau, từ đó phát triển nên kỹ thuật độc đáo của bản thân để giúp lấy được thông tin hiệu quả nhất từ thân chủ của mình. Dolores hiện đang dạy kỹ thuật thôi miên độc nhất của mình trên toàn thế giới.

Năm 1986, bà mở rộng các cuộc điều tra của mình vào lĩnh vực UFO, và đã thực hiện các nghiên cứu tại chỗ về nghi vấn UFO hạ cánh đồng thời điều tra Những Vòng Tròn Lúa Mì ở nước Anh. Phần lớn công việc của bà trong lĩnh vực này là tích lũy bằng chứng từ những người hoài nghi là bị bắt cóc thông qua việc thôi miên.

Dolores là một diễn giả quốc tế, người từng giảng dạy ở tất cả các lục địa trên thế giới. Mười lăm cuốn sách của bà được dịch sang hai mươi ngôn ngữ. Bà đã nói chuyện với các khán thính giả trên đài phát thanh và truyền hình trên toàn thế giới. Các bài viết về/bởi Dolores đã xuất hiện trên nhiều tạp chí và báo chí Hoa Kỳ và quốc tế. Dolores là người Mỹ đồng thời là người nước ngoài đầu tiên nhận được giải thưởng “Orpheus” ở Bungary, cho sự tiến bộ cao nhất trong nghiên cứu hiện tượng tâm linh. Bà cũng nhận được giải Đóng góp nổi bật và Thành tựu trọn đời từ một số tổ chức thôi miên.

Dolores có một gia đình rất rộng lớn, những người giữ bà cân bằng vững chắc giữa thế giới “thực” của gia đình mình và thế giới “vô hình” trong công việc của bà.

Nếu bạn muốn liên lạc với Dolores về công việc của bà, các phiên làm việc cá nhân hoặc các lớp đào tạo của bà, vui lòng gửi đến địa chỉ sau. (Xin đính kèm bì thư trả lời đã dán sẵn tem và đề địa chỉ) Dolores Cannon, P.O. Box 754, Huntsville, AR, 72740, USA

Hoặc gửi email cho bà ấy tại decannon@msn.com hoặc qua Website của chúng tôi: www.ozarkmt.com

MỤC LỤC

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I HÃY ĐI KHÁM PHÁ

Chương 1 SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TÔI

Chương 2 TÓM TẮT CÁC CA ĐIỂN HÌNH

PHẦN 2 DẠNG SỐNG KHÔNG PHẢI CƠ THỂ CON NGƯỜI

Chương 3 NHỮNG DẠNG SỐNG KHÁC NHAU

Chương 4 NHỮNG DẠNG SỐNG BẤT ĐỒNG

Chương 5 HÀNH TINH XANH LỤC

Chương 6 KẾT CẤU KHÔNG QUAN TRỌNG

Chương 7 Ý THỨC CỦA TẾ BÀO

Chương 8 MỌI THỨ ĐỀU CÓ Ý THỨC

PHẦN 3 SỰ GIÚP ĐỠ TỪ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Chương 9 HÀNH TINH CỦA NGƯỜI XANH LAM

Chương 10 SỐNG SÓT

Chương 11 NĂNG LƯỢNG LỖ ĐEN

Chương 12 DƯỚI LÒNG ĐẤT

PHẦN 4 KIẾP ĐẦU TIÊN TRÊN TRÁI ĐẤT

Chương 13 TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chương 14 CẶP VỢ CHỒNG NGƯỜI-LẦN-ĐẦU

Chương 15 SỰ CHÀO ĐỜI CỦA NGƯỜI-LẦN-ĐẦU

PHẦN 5 NGUỒN

Chương 16 TIỀN KIẾP KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA

Chương 17 TRỞ LẠI VỚI NGUỒN

Chương 18 TIA LỬA CHIA TÁCH

Chương 19 KHỐI CẦU

Chương 20 NGÔI ĐỀN TRI THỨC

Chương 21 NHỮNG THẾ GIỚI SONG SONG

Chương 22 KHOẢNG TRỐNG

PHẦN 6 SỰ SÁNG TẠO

Chương 23 NƠI LUYỆN TẬP

Chương 24 TRỞ LẠI ĐIỂM KHỞI ĐẦU

Chương 25 SỰ KHÁC BIỆT CỦA LUẬT SÁNG TẠO VÀ ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ

Chương 26 SỰ RA ĐỜI CỦA BIỂN CẢ

Chương 27 NHỮNG SINH VẬT ĐẦU TIÊN

Chương 28 SỰ THẤT BẠI CỦA MỘT HÀNH TINH

PHẦN 7 TRÁI ĐẤT MỚI

Chương 29 SỰ THAY ĐỔI SẮP ĐẾN

Chương 30 GIÚP ĐỠ TRONG THỜI KỲ HỖN LOẠN (HOẶC TRÁI ĐẤT CŨ)

Chương 31 NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Chương 32 CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ MẶT THỂ CHẤT KHI CƠ THỂ THAY ĐỔI

Chương 33 THƯ VIỆN

PHẦN 8 NĂNG LƯỢNG BẤT THƯỜNG

Chương 34 MỘT CON ĐƯỜNG HOÀN TOÀN MỚI ĐỂ BƯỚC VÀO

Chương 35 HỒI ĐÁP LỜI THỈNH CẦU

Chương 36 NGƯỜI DU HÀNH CỦA CÁC THẾ GIỚI

Chương 37 NÓI VỀ NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH

Chương 38 GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG

Chương 39 SỰ HẤP THỤ

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi giả định vào lúc người đọc tìm thấy quyển sách này, họ đã quen với công việc của tôi, và cách mà tôi có được những thông tin viết trong mười bốn cuốn sách. Nhưng trong trường hợp đây là đầu tiên bạn đọc được sách của tôi, có lẽ một ít giải thích là điều cần thiết. Tôi không dẫn kênh. Tôi là một nhà thôi miên tiền kiếp 30 năm nay, thông tin của tôi là thu được qua công việc điều trị với hàng nghìn khách hàng. Trong đó, trọng tâm chính của tôi là liệu pháp và giúp khách hàng tìm ra câu trả lời cho những vấn đề của họ bằng cách quay trở lại tiền kiếp thích hợp, tôi tự coi mình là báo cáo viên, điều tra viên, nhà nghiên cứu về tri thức “thất lạc”, bởi tôi đã phát hiện ra phương pháp mà theo đó hoàn toàn có thể truy cập đến nguồn của toàn tri. Do đó, nhiều cuốn sách của tôi có được thông tin thất lạc, lãng quên hay chưa từng được biết đến. Điều này mang lại niềm vui to lớn cho tôi khi khám phá ra những điều mới mẻ và thú vị, rồi mang nó tới thời đại của chúng ta.

Trong suốt ba mươi năm làm công việc này, tôi đã phát triển kỹ thuật thôi miên độc nhất của mình. Tôi khám phá ra một cách để tiếp cận cái tôi gọi là “tiềm thức” của người mà tôi đang làm việc. Tiềm thức này không phải một phần trẻ con của tâm trí như các nhà tâm thần học nhận định. Khi tôi được yêu cầu xác định phần mà tôi đang nói đến, tôi so sánh nó với Siêu Linh Hồn, Ý Thức Cao Hơn, Cái Tôi Cao Hơn. Tôi tin đó cũng là cái mà Freud gọi là Tâm Trí Phổ Quát.

Hầu hết các lớp thôi miên dạy rằng bạn có thể truy cập vào tiềm thức bằng cách sử dụng chuyển động ngón tay. Khách hàng giơ ngón tay này cho “có”, và ngón tay khác cho “không” —— Thật chậm chạp, tẻ nhạt và nhàm chán. Tại sao phải theo cách đó trong khi bạn có thể đối thoại rất tích cực với cái phần đó? Đó là điều tôi đã phát triển: một cách truy cập dễ dàng vào phần cực kỳ mạnh mẽ này. Nó có quyền truy cập vào tất cả các kiến thức. Bạn chỉ cần nghĩ ra những câu hỏi chính xác. Tôi luôn luôn đề cập đến phần này bằng từ “họ”, bởi vì nó luôn nói về mình bằng “chúng tôi”. Họ bảo tôi có thể gọi họ là “tiềm thức” nếu tôi muốn. Không vấn đề gì về cách tôi gọi họ. Họ đã đồng ý làm việc với tôi, vì vậy họ trả lời dưới cái tên “tiềm thức”. Cũng trong công việc của mình, tôi đã khám phá ra rằng cái phần tuyệt diệu và từ bi của cá nhân này có sức mạnh tức thì cho bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

Ở một số quốc gia mà tôi đã dạy lớp của mình, họ đã cảnh báo về việc sử dụng từ “chữa bệnh”. Họ nói rằng họ không được phép nói như vậy. Thay vào đó, họ muốn sử dụng từ “cứu trợ”. Nói thế nào không quan trọng, kết quả là như nhau. Khách hàng ngay tức khắc được chữa lành một cách thần kỳ chỉ trong một lần. Tôi đã báo cáo một số trường hợp như vậy trong các sách khác của mình. “Họ” bảo tôi phải dạy phương pháp này càng nhiều càng tốt, bởi vì nó sẽ được coi là “liệu pháp của tương lai”. Điều quan trọng nhất đối với mọi người là nhận ra rằng họ có thể tự chữa bệnh cho mình. Tâm trí của họ vô cùng mạnh mẽ, và cơ thể sẽ tự chữa lành nếu được hướng dẫn đúng cách để làm như vậy.

Lúc đầu, tôi không biết phương pháp này có thể dạy được hay không. Làm thế nào bạn dạy cái gì đó mà do bản thân bạn phát triển? Làm thế nào bạn cắt giải nó để những người khác có thể hiểu nó được thực hiện như thế nào? Nỗ lực đầu tiên của tôi là vào năm 2002 khi tiến hành lớp mười người đầu tiên ở Taos, New Mexico. Tôi gọi đó là lớp “Chuột Bạch”, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Có người hỏi tôi, “Bị gọi là Chuột Bạch, họ không bực bội sao?” Họ nói: không, bởi vì họ sẽ luôn là người đầu tiên. Một số người cười đề nghị đưa CB vào sau tên của họ.

Kể từ đó, tôi đã hoàn thiện kỹ thuật giảng dạy và tổ chức các lớp học trên khắp thế giới. Các học sinh bây giờ được đánh số tới hàng trăm, và được liệt kê trên trang web của tôi: http://www.ozarkmt.com, dưới “Students” để giới thiệu. Tôi nhận được thư từ nhiều học sinh của mình, nói phương pháp này hoạt động và họ cũng có những kết quả kỳ diệu. Đối với một giáo viên, còn gì hài lòng hơn thành công trong việc truyền đạt kiến thức.

Mục đích chính cho việc thực hiện các buổi trị liệu là giúp đỡ thân chủ với các vấn đề của họ. Tuy nhiên, dọc đường có rất nhiều kiến thức cũng được đưa ra, và đó là những gì tôi đã viết về. Đây là cuốn sách thứ mười bốn về những cuộc phiêu lưu của tôi, và sẽ có thêm nhiều nữa. Thông tin được truyền ra thông qua hầu hết những người mà tôi làm việc. Vì vậy, tôi bây giờ hy vọng mình có thể làm rõ nó cho các độc giả mới. Tôi không dẫn kênh, tôi không phải một nhà tâm linh. Tôi là một nhà thôi miên và thông tin của tôi đến từ “họ”. Tôi chỉ cần thu thập, tổ chức và đặt nó lại với nhau như một trò chơi ghép hình. Và đó không phải là một phần việc nhỏ. Vì vậy, bây giờ, đi ra và tận hưởng tập mới nhất của loạt thập tự chinh Vũ Trụ Xoắn.

~oOo~

PHẦN I
HÃY ĐI KHÁM PHÁ

Chương 1
SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TÔI

Tôi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn lại công việc của mình trong liệu pháp thôi miên hồi quy đồng thời quan sát quá trình phát triển và thay đổi của —— không chỉ bản thân tôi, mà là cả lĩnh vực.

Khi tôi bị ném (quá nhẹ nhàng) vào lĩnh vực luân hồi vào năm 1968, tất cả đều mới mẻ và đầy thử thách. Tôi đã mở một cánh cửa mà sẽ không bao giờ đóng lại được trong tâm trí của mình. Trong những ngày đó, không có sách hay chỉ dẫn nào để hướng dẫn một nhà trị liệu, vì vậy tôi đã phải viết các quy tắc riêng và phát triển kỹ thuật của mình ngay từ buổi đầu. Bây giờ tôi đã biết đó là để tốt hơn. Chưa ai nói với tôi rằng chỉ có duy nhất một phương pháp chính xác (của họ) để thôi miên. Không ai nói với tôi rằng không thể thử nghiệm, rằng nó chỉ được thực hiện theo cách người ta đã dùng trong nhiều năm qua. Bây giờ tôi biết họ chỉ dạy điều họ đã được dạy bởi ai đó mà cũng đã được dạy bởi người khác —— một vòng tròn vô tận. Họ chẳng những không đặt câu hỏi về phương pháp mình đã được thấy, mà còn không được cho biết họ có thể thay đổi các quy tắc và phát triển theo cách riêng của họ, theo lối riêng của họ. Chủ yếu vì không có hướng dẫn, tôi cảm thấy mình đã bị đẩy vào một cái gì đó mới mẻ thú vị. Tôi khám phá du hành thời gian, đi đến quá khứ và có thể sống lại lịch sử như nó đã xảy ra. Vì không biết có thể và không thể làm cái gì, tôi đã chọn thách thức khả năng của tâm trí và tìm ra có thể làm gì qua việc thôi miên.

Tất nhiên, tôi đã mất nhiều năm để thực hiện những khám phá này, và tôi vẫn đang khám phá những cách mới để sử dụng thôi miên và những phương pháp mới để có được thông tin. Buổi đầu công việc của mình, khi bắt đầu làm một cách nhất quán vào năm 1979, tôi rất thích ý tưởng du hành xuyên thời gian (thông qua các chủ đề của tôi) và tìm hiểu xem cuộc sống ngày xưa là như thế nào. Là một nghiên cứu kiêm báo cáo viên, tôi yêu thích lịch sử. Còn cách nghiên cứu nào tốt hơn là ghé thăm các thời đại đó, đặt câu hỏi và lấy thông tin? Đó là nơi mà cuốn sách đầu tiên của tôi xuất phát, từ thông tin thu thập được từ hàng trăm chủ đề.

Khái niệm của tôi về luân hồi trong những ngày đầu bây giờ nhìn dường như khá đơn giản, nhưng đó là tất cả những gì tôi ngày xưa biết. Nó cũng là điều tất cả mọi người đều biết ngày nay, bởi chấp nhận rằng chúng ta đã sống nhiều hơn một lần là đáng ngạc nhiên và cuộc sống thay đổi. Với cách mà chúng ta đã lớn lên từ thời thơ ấu cùng sự tẩy não của Nhà thờ, yêu cầu phải có một linh hồn can đảm để đi khỏi truyền thống và bắt đầu đặt câu hỏi. Các câu hỏi mà Nhà thờ không có câu trả lời, hoặc không được phép thảo luận. “Nếu nó không có trong Kinh Thánh, thì con không cần phải biết. Con sẽ có mọi câu trả lời khi con chết. Có lẽ họ sẽ treo một bảng biểu ở đó để giải thích mọi thứ.” Chỉ là ngày càng nhiều người không sẵn lòng đợi đến lúc chết để tìm ra câu trả lời. Họ đang ngày càng nhận thức được rằng ngoài đó có nhiều hơn những điều họ đã được dẫn dắt để tin toàn bộ cuộc sống của mình là vậy. Họ đang bắt đầu đặt câu hỏi, và câu trả lời là ở đó cho tâm trí tìm tòi và thắc mắc.

Đối với tôi, chấp nhận khái niệm luân hồi không phải là khó. Tôi lớn lên trong đạo Tin Lành (Baptist Nam phương là chủ yếu), dạy Trường Chúa Nhật, hát trong dàn hợp xướng. Tuy nhiên, tôi luôn có một cảm giác dai dẳng rằng có nhiều hơn nữa. Tôi đã có những câu hỏi mà không được Kinh Thánh hay bởi mục sư trả lời. Nhiều lần tôi ngồi trong hội thánh vào sáng chủ nhật nghe bài thuyết giảng, rồi tôi ngứa ngáy giơ tay lên và thách thức những gì ông ta đang nói. “Nhưng nó có thể có ý này hay ý kia. Làm sao ông biết được?” Tất nhiên, là người văn minh và cũng là một cô gái Cơ Đốc tốt, tôi không thể làm điều đó được. Vì vậy, tôi đã rút lui để giảng dạy các trẻ em tại Trường Chủ nhật. Những câu chuyện rất thú vị và tôi không phải tham gia vào việc giảng dạy các tín điều mà tôi không còn tin nữa. Theo thời gian khi tôi trở nên ngày càng quan tâm đến siêu hình học, tôi chỉ giữ niềm tin cho bản thân mình. Chúng quá quý báu đối với tôi, và tôi không đành lòng để chúng bị người đời chế giễu. Tôi đã bỏ Nhà thờ chính thống và tin mình đã tìm ra ý nghĩa “đich thực” của tôn giáo. Tâm linh trái ngược với tôn giáo. Hầu hết các nhà thờ đã lạc lối và không biết sự khác biệt quan trọng giữa hai từ đó.

Khi bắt đầu toàn thời gian trị liệu hồi quy tiền kiếp, tôi nghĩ tôi đã có mọi lý thuyết về luân hồi từng được tìm ra. Tôi tích cực và biết làm thế nào nó làm việc. Đó là quá trình đơn giản mà là sống một cuộc sống, làm tốt nhất có thể, học bài học, rồi chết đi và đánh giá cuộc đời của bạn. Sau đó làm việc trong hợp đồng với các linh hồn khác nhau, và cuộc hành trình trở lại vào cơ thể. Một quá trình đơn giản theo đó linh hồn dần đi qua trường học Trái Đất từ lớp này sang lớp kia cho đến khi nó tốt nghiệp và trở thành một với Thượng Đế lại lần nữa. Tất cả đều quá có ý nghĩa đến nỗi tôi không có bất kỳ vấn đề gì khi chấp nhận khái niệm này và làm việc với khách hàng của mình trong liệu pháp dựa trên những vấn đề mang lại từ kiếp sống khác.

Trong những ngày đầu khi viết cuốn sách đầu tiên, tôi đã nhìn tiền kiếp theo khuôn mẫu thời gian tuyến tính. Tôi vẫn tiếp tục “những bước đi tập tễnh” của mình và điều duy nhất mà tôi có thể hiểu được là: kiếp này tiếp sau kiếp kia được chia ra bởi thời gian và ngày tháng cụ thể. Một trong những khách hàng đầu tiên của tôi là một người mộng du tuyệt vời có khả năng hoàn toàn trở thành nhân cách khác khi hồi quy ngược về. Tôi đã xem đó là một phương pháp hoàn hảo để khám phá lịch sử khi cô đưa ra một lượng lớn các chi tiết về văn hóa, thần học, … của lối sống mà cô thấy chính mình đang ở trong đó. Tôi đã đưa cô ấy qua 25 kiếp khác nhau bằng cách nhảy lùi từng bước 100 năm. Mỗi nhân cách đều khác biệt, và mọi thứ tôi phải làm là bảo cô ấy đi đến một năm nào đó xác định và cô ấy sẽ trở thành một nhân cách rất có thể nhận dạng. Tôi trở nên rất quen thuộc với họ —— giọng nói, cách diễn đạt và ngôn ngữ cơ thể của họ. Tôi thấy đó là một cách tuyệt vời để khám phá lịch sử, tôi nghĩ đó là một khuynh hướng nghề nghiệp, và thứ tôi sẽ tiếp tục viết về. Tôi đã viết hai cuốn sách trong buổi đầu (thập niên 80) dựa trên tiền kiếp của người phụ nữ này: Jesus and the Essenes và A Soul Remembers Hiroshima. Tôi biết cuối cùng tôi sẽ viết một cuốn sách bao gồm một số kiếp sống khác vì sự dồi dào của thông tin chứa đựng trong đó. Nhưng công việc của tôi đã đi theo nhiều hướng khác nhau kể từ buổi ban đầu.

Khi tôi tiếp tục khám phá những tiền kiếp, những lý thuyết khác bắt đầu được đưa ra, và điều đó làm tôi phiền lòng. Tôi có mọi thông tin đã được tìm ra. Tôi không muốn cái gì đó khác đến làm chao đảo hệ thống niềm tin của mình. Đầu tiên chính là lý thuyết về dấu ấn (viết trong Keepers of the Garden và Between Death and Life). Khái niệm này là chúng ta không phải sống thật nhiều, thật nhiều cuộc đời, trái lại chúng ta có thể được in (hoặc phủ lên) những ký ức về cuộc đời của người khác. Việc này được thực hiện nếu nhân cách đã đến để trải nghiệm một cuộc sống khác biệt và không có nền tảng để phác họa. Ký ức về những cuộc đời này đã được lấy từ Thư Viện quảng đại trên cõi tinh thần trước khi nhập thể (với sự trợ giúp của các bậc thầy và người hướng dẫn linh hồn của chúng ta), rồi phủ lên hoặc in sâu vào ký ức linh hồn chúng ta. Tôi lúc đó đã hỏi, “Làm sao tôi biết người đó đang sống lại tiền kiếp thực sự, hay chỉ là dấu ấn?” Tôi đã được bảo, “Bạn không thể. Nó thực sự không quan trọng, bởi vì mọi thứ về dấu ấn (cảm xúc và tất cả) đều được phủ lên.” Đó là thực tế vì nhân cách cần thông tin để hoạt động trong thế giới chúng ta, và do đó không ai có thể nói ra sự khác biệt. Nhưng việc giới thiệu khái niệm không bình thường này thực sự đã làm lung lay nền tảng của tôi. Tôi đã vật lộn với nó trong một thời gian dài. Tôi có thực sự muốn tiếp tục trong lĩnh vực này nếu hệ thống niềm tin của tôi sẽ bị thách thức không? Tôi cảm thấy thoải mái với các khái niệm của mình về cách cuộc sống cái chết và sự luân hồi vận hành (tuyến tính), và tôi không muốn đảo lộn tư duy của mình. Nhưng khi nghiên cứu những phản ứng bản thân đối với ý tưởng mới này, tôi nhận ra rằng nếu tôi không ít nhất là xem xét nó bằng tâm trí cởi mở, thì tôi cũng không tốt hơn Nhà thờ với giáo lý: “Chấp nhận. Đừng hỏi.” của nó bao nhiêu.

Vì vậy, tôi bắt đầu xem xét khái niệm mới này kỹ hơn, và những cái khác trình bày mình (như cuộc sống song song hoặc chồng chéo), rồi dần dần sự khôn ngoan đã bắt đầu thâm nhập vào một tâm trí đóng kín. Đó là thách thức và tuyệt vời cùng một lúc để mở ra và nghiên cứu các khái niệm mới, bởi vì không có gì trong nền tảng và sự giáo dục của chúng ta có thể làm cơ sở cho những điều này. Tuy nhiên, một khi tâm trí bắt đầu đặt câu hỏi, sẽ không thể quay đầu. Bạn không thể xóa đi những gì bạn đã học được. Bạn không thể quét rác dưới tấm thảm. Bạn không thể nhốt con sâu vào trong hộp khi bạn đã mở hộp ra. Chỉ đến bây giờ, ba mươi năm sau, tôi mới nhìn thấy sự khôn ngoan trong những gì “họ” đang làm. Họ đã đút từng muỗng thông tin nhỏ nhặt cho tôi, những mẫu nhỏ để kích thích sự thèm ăn của tôi nhiều thêm. Họ dành thời gian để tôi tiêu hóa từng mẩu thông tin trước khi đưa ra cái kế tiếp. Nếu không, nó sẽ bị quá tải, và “họ” biết điều này —— Tôi sẽ ném tất cả vào tường, dừng công việc của mình lại và nói, “Tôi không hiểu nó! Tôi không muốn hiểu nó! Tại sao không thể trở về lối mòn của nó? Đây mới là điều tôi cảm thấy thoải mái, du hành thời gian và học lịch sử.” Nhưng rõ ràng họ có những kế hoạch khác, và nó chỉ có thể làm việc với tôi bằng cách hiểu được những mảnh nhỏ và làm chúng trở thành một phần của bản thân tôi.

Hầu hết khách hàng đến gặp tôi chữa bệnh bằng liệu pháp tiền kiếp đều hỏi cùng một câu “Mục đích cuộc đời tôi là gì? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi phải làm gì?” Tôi luôn nói với họ rằng chúng ta có thể tìm ra câu trả lời nếu nó là “thích hợp”. Tâm trí tiềm thức (cái tôi làm việc cùng) sẽ không bao giờ cho người đó lượng thông tin nhiều hơn khả năng họ có thể xử lý. Giả sử vận mệnh hoặc mục đích của người đó là 180 độ so với cuộc sống hiện tại của họ. Nếu họ được nói cho quá sớm, họ có thể nói, “Ồ, không! Trừ khi không còn gì để làm thì tôi mới làm cái đó!” Và họ sẽ ngăn chặn theo cách của họ và phá hoại bản thân mình. Vì vậy, trong trường hợp này, tiềm thức (người biết mọi thứ) sẽ nói, “Chưa phải lúc. Chúng tôi chưa thể nói với họ.” Trong một ca, tôi có một người đàn ông muốn biết mục đích của mình. Trong phiên làm việc khi tôi hỏi câu này, tiềm thức đã nói, “Chúng tôi chưa thể nói cho anh ấy được. Chúng tôi ước gì có thể! Bạn không biết chúng tôi thấy gì! Nhưng hãy xem anh ấy là điểm bạn đã từng ở 20 năm trước. Bạn không cho trẻ sơ sinh ăn ba bữa ngay từ đầu. Bạn cho bé bú sữa, sau đó là ngũ cốc mềm, sau đó là rau cải. Rồi nhiều hơn, sau đó bạn cho nó thức ăn đặc.” Đây là một sự so sánh hoàn hảo, nó khiến tôi hiểu tôi đã đi được bao xa. Và “đứa bé” có thể bị quá tải và nản lòng thế nào khi không có sự hướng dẫn phù hợp. Vì vậy, tôi tin tưởng họ trong sự khôn ngoan của họ. Với loạt sách Vũ Trụ Xoắn, họ tiếp tục mở rộng tâm trí tôi. Khi tôi vừa nghĩ rằng không còn gì phải học nữa, không còn nhiều điều mới lạ thêm nữa, thì họ đưa cho tôi một khái niệm hay lý thuyết mới để suy ngẫm. Ngay cả khi nó khác biệt và tôi không hiểu nó, tôi nghĩ về nó và cố gắng phù hợp hóa với bảng phối hợp của sự vật (của sự sống) mà họ đang cố gắng cho tôi thấy.

“Họ” nói cuối cùng chúng ta cũng đã sẵn sàng cho những khái niệm khó hơn này, và tôi thường xuyên nói với họ, “Vâng, nhưng bạn phải giải thích rõ ràng hơn. Nếu không, làm thế nào tôi có thể viết hay giảng về nó?” Do đó nhiệm vụ của tôi tiếp tục, và ít nhất nó không phải là trì độn. Tôi không bị mắc kẹt trong lối mòn của những gì mình đã biết. Tâm trí tôi liên tục được mở rộng bằng những ý tưởng đầy thử thách. Đôi khi, tôi ước mình có thể trở lại những ngày đơn giản ban đầu khi khám phá lịch sử và viết về những ca đó. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng nếu công việc vẫn tiếp tục theo cách đó, tôi đã mất rất nhiều thông tin và kiến thức mới. Tôi vẫn đang tiếp tục khám phá, chỉ là bằng một cách khác và trong lãnh thổ khác.

Thật ngạc nhiên khi thấy một số người lần đầu tiên phản ứng với khái niệm luân hồi. Khi ý tưởng này được trình bày cho họ, họ nói, “Ý bạn là tôi đã từng sống trước kia? Đây không phải lần đầu tiên tôi ở đây?” Đối với nhiều người, ý tưởng rằng họ thậm chí có một cuộc đời khác là khai-trí. Không nhận ra rằng họ đã thực sự sống hàng trăm lần, trong mọi hình thức có thể và không thể tưởng tượng. Đối với một số người, thật ngạc nhiên khi thấy rằng họ đã có một tiền kiếp làm người khác giới. “Không, tôi không thể là đàn bà! Tôi luôn là đàn ông!” Thời điểm tôi có những khách hàng buổi đầu, tiềm thức rất nhẹ nhàng với họ. Họ thường chỉ được cho thấy một tiền kiếp bình phàm đơn giản, bởi vì đó là tất cả những gì họ có thể xử lý. Nó có thể xuất hiện đơn giản với tôi, nhưng nó nắm giữ câu trả lời cho các vấn đề của họ.

Có hai người đàn ông da màu đến gặp tôi trong cùng một tuần. Một người đã thấy mình trong cuộc đời ngay trước kiếp hiện tại (một thành phố hiện đại). Khi nhìn vào cơ thể mình, anh ta giật mình, “Đó là một người đàn ông da trắng. Tôi không thể là da trắng! Bạn gái tôi cũng trắng luôn!” Người thứ hai thấy mình ở La Mã cổ đại làm đấu sĩ giác đấu trên đấu trường. Anh ghét việc này và muốn dừng lại, nhưng cách duy nhất là để mình bị đánh bại. Anh quá mệt mỏi với mọi sự chém giết. Đoán xem phần lớn người bị anh ta giết chết trên đấu trường là ai? Nô lệ da đen được mang đến từ Châu Phi cho thể thao. Vì vậy, trong sự khôn ngoan của mình, cái cách luật luân hồi vận hành, anh trở lại làm một người da đen. Một khi các khái niệm về luân hồi được hiểu, sẽ không còn thành kiến, sẽ không còn phán xét. Như vậy có nghĩa bạn có thể phải trở lại làm chính thứ mà bạn đang phán xét hoặc có thành kiến.

Logic của cách mà hệ thống hoạt động thực sự đẹp. Bạn không phải là một cơ thể! Bạn có một cơ thể! Bạn “đích thực”, bạn duy nhất một và duy nhất “đúng” chính là tinh thần của bạn. Đây là cái mà sống mãi mãi, đi từ cơ thể này sang cơ thể kia để có những cuộc phiêu lưu và học bài học. Mỗi kiếp sống bạn mặc một bộ đồ mới (cơ thể bạn), một bộ phục trang mới, nếu muốn, để đóng vai của bạn trong vở kịch sắp tới. Nhưng giống như tất cả các bộ quần áo, cuối cùng nó sẽ hư mòn, cho dù bạn thích và muốn giữ nó lại đến thế nào. Tại thời điểm đó, bạn phải ném bộ đồ hoặc phục trang đi, và thay một cái mới. Sau đó, bạn bắt đầu phần kế tiếp của mình trong vở kịch mới, một thứ mà bạn phải hành động trong khi không biết cốt truyện hay kịch bản. Trái Đất chỉ là một ngôi trường mà bạn đã quyết định tham gia. Mỗi cuộc đời là một lớp với nhiều bài để học. Bạn không thể lên lớp tiếp theo cho đến khi bạn đã học được bài học của lớp này. Đây là trường học mà bạn không thể bỏ qua một lớp nào, nhưng bạn chắc chắn có thể phải học đúp lại một lớp. Bạn tiếp tục cho đến khi bạn làm đúng, có thể mất một thời gian ngắn hoặc dài. Nếu bạn không làm đúng lần này, những vấn đề và bài học tương tự sẽ được bày ra quanh bạn cho đến khi bạn rốt cuộc hiểu nó và học được điều nó đang cố gắng dạy bạn. Sau đó, bạn lên được bài học hay cấp độ tiếp theo, cái có thể hoặc không thể dễ dàng hơn. Do đó nó sẽ kéo dài cho đến khi bạn rốt cuộc tốt nghiệp và có thể vẫn ở cõi tinh thần, hoặc trở về cùng Thượng Đế.

Nhân nào quả nấy. Giá mà người ta có thể hiểu được điều này. Những gì bạn làm với người khác trong cuộc sống của mình phải được hoàn trả. Không có ngồi không hưởng lợi. Những gì mọi người làm cho bạn phải được họ hoàn trả. Tôi đã tiến hành hàng ngàn phiên tiền kiếp trong ba mươi năm điều trị của mình, và tôi nhiều lần thấy đi thấy lại. Bạn không thoát khỏi nó được. Bất cứ cái gì bạn đã làm ở tiền kiếp đều sẽ gây ra những vấn đề trong hiện tại. Bạn được tiếp xúc lại với những người giống như bạn đã làm sai trong tiền kiếp. Bạn luôn phải đối mặt với những sai lầm của bạn. Giá mà người ta hiểu được điều đó, hãy nhìn vào một thế giới khác mà chúng ta đã có thể có. Nếu họ hiểu rằng những gì mình đang làm bây giờ trong kiếp này sẽ trở lại ám lấy họ. Nó sẽ được hoàn trả theo cách này hay cách khác. Đây là luật của Vũ Trụ: luật nhân quả, luật cân bằng, được gọi là: nghiệp. Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi làm việc với khách hàng của mình trong liệu pháp. Tôi nói rằng mọi người mang theo rất nhiều “đồ và rác”. Một số chúng đến từ kiếp khác, và một số đến từ kiếp này. Nhưng họ sẽ không thoát được khỏi nó, và nó cuối cùng làm cho họ bệnh. Phần lớn trong số đó là nghiệp quả mang lại, đôi khi liên quan đến cùng một người trong nhiều kiếp. Họ nhận vào một lối mòn, một khuôn mẫu. Và đó là một khuôn mẫu không phục vụ cho mục đích hữu ích. Họ cần phải hiểu rằng nếu hiện tại không giải quyết được, họ sẽ phải quay lại và đối phó lại với những người tương tự. Đôi khi, tuyên bố này đủ shock để đương sự nhìn vào tình hình. “Tôi không muốn làm điều đó! Tôi muốn thoát khỏi họ! Tôi không thể chịu đựng họ!” Sau đó, họ đã xoay xở với nó tốt hơn. Tôi từng hỏi tiềm thức: “Biết lý do chúng ta trở lại không phải dễ dàng hơn sao? Nếu chúng ta nhớ được mối quan hệ với những người trong cuộc sống của mình?” Nó trả lời, “Nếu bạn biết câu trả lời, đó sẽ không phải là một khảo nghiệm.”

Trước lúc bước vào một cuộc sống mới, khi chúng ta vẫn còn ở cõi tinh thần xem xét cuộc đời mình vừa rời đi, chúng ta thảo luận những việc này với các linh hồn liên quan khác. Chúng ta làm hợp đồng với họ. “Này, lần rồi chúng ta đã không làm tốt. Bạn có muốn thử lại không? Lần này bạn hãy là chồng và tôi sẽ là vợ. Có lẽ cách đó sẽ hữu dụng.” Rồi chúng ta quyết định trở lại và thử lại với cùng một người. Chúng ta có thể đảo ngược vai trò theo cách chúng ta muốn. Nhiều lần nó không hữu hiệu, bởi vì chúng ta bị cuốn vào cùng một khuôn mẫu, ngay cả khi chúng ta không nhớ các khuôn mẫu trước đó là gì. “Chúng tôi không thể đi cùng nhau. Mọi thứ tôi nói hoặc làm là sai. Thật khủng khiếp khi sống với họ. Bạn không biết tôi đã phải trải qua cái gì. Tôi ước gì có một lối thoát.” Nó sẽ không được giải quyết chừng nào người đó vẫn còn mang đồ và rác xung quanh. Nhiều lần, tình huống xấu đến nỗi họ không thể mặt đối mặt nói chuyện với đương sự để cố gắng giải quyết nó. Trong trường hợp này, tôi khuyên bạn hãy nói chuyện với họ một cách tinh thần, từ tâm trí đến tâm trí. Nói với họ rằng bạn biết nó vô hiệu. Bạn đã cố gắng, và bạn biết họ đã cố gắng, nhưng nó không hữu hiệu. “Vậy tại sao chúng ta không xé hợp đồng đi? Bạn đi con đường của bạn, và tôi sẽ đi con đường của tôi. Chúng ta không phải tiếp tục đi qua điều này nữa. Tôi giải phóng bạn, với tình yêu.” Sau đó hình ảnh cả hai bạn xé hợp đồng và vứt nó đi.

Không có tốt, cũng không có xấu. Không có ác. Không có quỷ. Cũng không có địa ngục. Chỉ có những bài học để học. Chỉ có năng lượng, tích cực và tiêu cực. Điều mà chúng ta cảm nhận là cái ác chỉ là sinh mệnh nhân loại sử dụng năng lượng một cách tiêu cực. Thay vì chịu trách nhiệm, sẽ dễ dàng hơn nhiều để nói, “Ma quỷ khiến tôi làm điều đó! Tôi bị các thực thể tà ác điều khiển, chúng ảnh hưởng đến tôi và khiến tôi phải làm những điều khủng khiếp đó. Vân vân và vân vân. Cha mẹ không hiểu tôi. Vân vân và vân vân.” Chúng ta đều có những điều tồi tệ và không may xảy ra trong cuộc sống của mình —— Đó chính là cuộc sống. Nó được gọi là “sống”. Nhưng trong hoàn cảnh tồi tệ này, bạn đã học được cái gì từ nó? Nếu bạn đã học được dù chỉ một điều, thì đó là mục đích của bài học này. Nếu bạn không học được bất cứ cái gì từ tình huống đó, nếu bạn trải qua một cuộc đời đổ lỗi cho người khác vì bất hạnh của mình, thì bạn sẽ tiếp tục trải nghiệm những điều tiêu cực cho đến khi bạn hiểu được điều gì đang cố được dạy cho bạn. Sau đó, bạn sẽ được tự do. Đấy là giá trị và vẻ đẹp của việc khám phá tiền kiếp của chúng ta. Dù mọi thứ dường như không công bằng, nhưng nếu khám phá quá khứ của mình, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời ở đó. Chúng ta chỉ đơn thuần là trả lại nghiệp mà chúng ta đã tích lũy từ những hành động trong quá khứ của mình. Hãy nhớ rằng, tôi trước đó đã nói rằng gieo nhân nào, gặt quả nấy. Chúng ta không thoát được việc trả nợ chỉ vì chúng ta đã chết. Đó sẽ là quá dễ dàng. Bảng không được lau sạch cho đến khi nợ được trả xong. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu lại với một tấm bảng sạch sẽ.

Cách nào là nhanh nhất —— nhưng không phải dễ nhất —— để trả nghiệp? Nó chắc chắn không phải là: bạn tổn thương tôi nên tôi tổn thương lại bạn! Điều đó chỉ giữ cho bánh xe nghiệp quả tiếp tục quay. Không, cách nhanh nhất chính là tha thứ. Tôi không nói nó dễ làm. Một số nỗi đau sâu đến độ khó mà buông xả chúng. Nhưng bạn phải tha thứ, không điều kiện, và theo đúng nghĩa. Sau đó, bạn phải tha thứ cho chính mình. Đó cũng là một trong những điều khó nhất trên đời. Nhưng nếu bạn thật sự muốn giải phóng nghiệp và không bị buộc phải tiếp tục trả nghiệp, thì cần phải tha thứ. Một khi bạn làm, và phải theo đúng nghĩa của “tha thứ”, điều huyền diệu sẽ xảy ra. Họ không thể làm tổn thương bạn nữa. Họ không thể ấn nút kích hoạt bạn. Đó chỉ là một trò chơi với hầu hết mọi người; họ biết các nút bấm để gây nên phản ứng. Một khi sự tha thứ thực sự xuất hiện (và nhớ, nó không cần phải có mặt một cách có ý thức), mọi thứ đều thay đổi. Có thể mất một lúc, nhưng bạn sẽ nhận thấy những thay đổi tinh tế và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại là gì? Giữ bánh xe nghiệp tiếp tục, quay tròn và quay tròn?

Tôi có một khách hàng nam bị ung thư ở mọi bộ phận cơ thể. Trong công việc của mình, tôi phát hiện ra rằng ung thư thường là do phẫn nộ bị đè nén. Bằng cách giữ sự tức giận ở trong (đặc biệt nếu ung thư ở vùng bụng hoặc ruột) và không biểu lộ nó ra. Khi điều đó xảy ra, sự tức giận bắt đầu nhốn nháo trương phồng, và tìm không ra đường giải phóng, nó bắt đầu ăn dần cơ thể. Mỗi lần bác sĩ phẫu thuật và loại bỏ ung thư trong một bộ phận cơ thể anh ta, nó sẽ lại xuất hiện ở một chỗ khác. Đó dường như là một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc. Vì vậy, tôi hỏi anh ta, “Bạn đang tức giận về điều gì đó?” Anh ta gần như hét lên, “Chắc chắn rồi! Đó là vợ cũ của tôi! Tôi ghét cô ta!! Cô ấy nuôi con và không cho tôi gặp chúng!” Sau đó, tôi nói chuyện với anh ta về việc tha thứ và buông xả phẫn nộ. “Tôi không thể tha thứ! Nếu tôi làm, thì cô ta sẽ thắng!” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói, “Nếu cô ấy giết được bạn, cô ấy sẽ thắng.”

Đơn giản, nhưng thật khó khăn. Và do đó bánh xe nghiệp vẫn quay tiếp.

Một khải ngộ đột nhiên xuất hiện với tôi một đêm nọ, khi tôi ngồi trước TV đọc bản thảo đệ trình trong thời gian quảng cáo. Có cái gì đó mà một trong những tác giả đã viết. Nó không liên quan đến suy luận của tôi, bởi vì ông ta sử dụng nó trong một ngữ cảnh khác. Nhưng nó đã bật lên cái bóng đèn vốn tắt trong đầu tôi. Có vẻ như nhiều thông tin lỏng lẻo mà tôi đã được đưa cho hoặc tự phát hiện đã đột nhiên ghép lại với nhau, và có ý nghĩa theo một cách đặc biệt.

Các mảnh đã ở đó suốt, tôi chỉ không nhìn thấy chúng trong một ngữ cảnh thích hợp. Trong kỹ thuật trị liệu của mình, tôi làm việc với tiềm thức để chữa lành thân chủ. Tôi làm điều này bằng cách cho phép nó tìm ra nguyên nhân của bệnh tật. Một khi đã giải thích nguyên nhân này, nó có thể giải quyết vấn đề. Đó có thể chỉ là tâm trí của một người đang chữa lành khi sự can thiệp của tâm trí ý thức đã được gỡ bỏ trong quá trình thôi miên sâu. Bất luận là gì, nó hữu hiệu và tôi đã thấy những phép lạ diễn ra trong văn phòng mình. Tôi gọi phần mà tôi giao tiếp cùng là “tiềm thức”, nhưng tôi biết nó không phải là cái phần mà các nhà tâm thần học đề cập tới. Cái này nhiều hơn, lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Tôi tin mình đang giao tiếp với cái tôi cao hơn, ý thức cao hơn, Siêu linh hồn của một người. Đó là cái phần có mọi đáp án và thông tin, trị liệu có thể được cung cấp nếu thích hợp. Nó đáp lại với tên gọi “tiềm thức”, vì vậy đó là cách tôi đề cập đến nó. Khi chúng tôi giao tiếp, nó sẽ tự gọi mình là “chúng tôi” thay vì một thực thể đơn lẻ. Nó luôn luôn nói cùng một kiểu thông qua mọi khách hàng làm việc cùng tôi ở các nơi trên thế giới.

Bây giờ, các mảnh ghép của trò đố rơi vào đúng vị trí và bật bóng đèn lên. Tôi đã xuất bản ba cuốn sách của Tiến sĩ O.T. Bonnett, ở đó ông giải thích tâm trí chúng ta có thể chữa lành cơ thể mình như thế nào. Trong Why Healing Happens, ông nói điều quan trọng là nói chuyện với các tế bào trong cơ thể mình nhằm có được sự hợp tác từ chúng khi chúng ta muốn một cái gì đó được chữa lành. Để thu hút sự chú ý của chúng và cho chúng biết thẩm quyền cao hơn (nhân cách của chúng ta) đang nói với chúng, chúng ta nên luôn luôn coi chúng là “chúng ta”. Những tế bào này thường được dùng để giao thương, sự trao đổi của chúng chăm sóc các bộ phận khác nhau của cơ thể. Chúng không được dùng để có một phần khác trở nên nhận thức về chúng. Vì vậy, khi chúng ta có thể thu hút sự chú ý của chúng và yêu cầu chúng giúp đỡ mình, chúng ta là tiếng nói của Thượng Đế, và chúng chú ý tới.

Trong bản thảo tôi đọc, một người đàn ông đề cập rằng chúng ta xem mình là một cơ thể, một đơn vị. Nhưng thực tế chúng ta chỉ là một vỏ bọc —— ngôi nhà chứa hàng nghìn tỷ tế bào cá nhân. Những tế bào này tạo nên mọi cơ quan và hệ thống của cơ thể chúng ta. Chúng đều có công việc để làm, cũng làm việc trong sự hòa hợp và cân bằng với nhau. Chúng ta chính là người gây nên sự mất cân bằng và dẫn bệnh tật vào thế giới của chúng. Nói theo nghĩa đen, ông nói chúng ta chỉ là một vỏ bọc vật lý chứa rất nhiều sinh mệnh. Chúng có khả năng suy nghĩ, tiêu hóa, sinh sản, bài tiết —— tất cả những khả năng con người chúng ta có. Vì vậy, bởi chúng ta chỉ là một sinh mệnh bao gồm một tập hợp rất lớn hàng nghìn tỷ của những sinh mệnh cá nhân, cho nên gọi mình là “tôi” là không chính xác. Chúng ta nên gọi mình là “chúng tôi”.

Đó là khi bóng đèn bật. Tất cả nghe có vẻ rất quen thuộc. Chúng ta nên giao tiếp với các tế bào cơ thể bằng cách sử dụng đại từ “chúng ta”. Tiềm thức hoặc ý thức cao hơn tự gọi nó là “chúng tôi”. Điều đó có nghĩa là nó cũng là một phần của một ý thức thậm chí còn lớn hơn? Tôi tin như vậy, và chương về Thượng Đế hay Nguồn sẽ bắt đầu làm rõ điều đó. Không ai đơn độc. Tất cả chúng ta đều là một phần của một cấu trúc lớn hơn, và mỗi phần phụ thuộc vào các bộ phận khác để tồn tại. Nó không thể tồn tại một mình. Tôi nhiều lần nói trong các bài giảng của mình rằng chúng ta chỉ là các tế bào trong thân thể Thượng Đế. Bây giờ nó bắt đầu rơi vào đúng chỗ. Tôi được bảo tất cả mọi thứ là về trao đổi giao tiếp, và sự tích lũy thông tin. Chúng ta phải sống vô số kiếp, học mọi bài học có thể và thu thập kiến thức. Cho mục đích gì? Tôi được cho biết chúng ta phải mang sự tích lũy thông tin này về lại cho Thượng Đế khi chúng ta hoàn thành tất cả các bài học và “tốt nghiệp”. Anh ta tò mò, đó là lý do tại sao chúng ta được tạo ra là những tia lửa cá nhân trong khởi nguyên. Anh ấy muốn học và anh ấy không thể làm điều đó bằng chính mình. Vì vậy, chúng ta đã được tạo ra và gửi ra để học hỏi mọi thứ có thể và mang nó trở lại với anh ta. Như những thông tin trong cuốn sách này sẽ cho thấy, chúng ta rất hạnh phúc và hài lòng khi ở lại cùng Thượng Đế, nơi có Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Chúng ta không bao giờ muốn rời đi, nhưng chúng ta đã phải làm vậy vì đó là mục đích sự sáng tạo của chúng ta. Nhiều người mang theo cảm giác của sự chia tách và cô đơn trong cuộc sống này, mà không bao giờ hiểu được nó đến từ đâu. Chúng ta chỉ có sự viên mãn khi ở cùng nhau. Sự chia tách là vô cùng khó khăn, và chúng ta sẽ kết thúc nó khi chúng ta có thể trở về “nhà” và ở lại nơi đó.

Điều này sau đó bắt đầu có cảm giác. Ngay cả trong cơ thể chúng ta cũng là về trao đổi. Các tế bào trao đổi và liên kết với nhau, và dù các tế bào liên tục chết đi và được thay thế, chúng vẫn coi mình là một tổng thể. Chúng không thấy mình là tách biệt. Các tế bào và DNA liên tục gửi thông tin đến não và liên lạc với phần chính đó của chúng ta. Có thể nói các tế bào này nhìn chúng ta như là Thượng Đế của chúng, và nhiệm vụ của chúng là tích lũy thông tin và kiến thức theo phương pháp duy nhất chúng biết cách làm, rồi chuyển giao kiến thức đó sang phần cao hơn của cơ thể chúng ta? Đây là điều tương tự chúng ta phải làm qua vô số kiếp sống: tích lũy thông tin và gửi về cho Thượng Đế.

Tôi cho rằng nếu các tế bào cố gắng giải thích nhận thức của chúng về chúng ta (nếu chúng nhận thức được), chúng sẽ gặp nhiều khó khăn như những khách hàng mà tôi cùng làm việc —— cố gắng định nghĩa nhận thức của họ về Thượng Đế. Có lẽ chúng ta sẽ được xem như cái “cái gì đó” mơ hồ, khổng lồ bên ngoài não bộ và cơ thể. Toàn Quyền (vì chúng ta có sức mạnh gây hại cho chúng), và một thứ mông lung Toàn Tri mà chúng không thể nhìn thấy hay hiểu được. Vì vậy, chúng tiếp tục công việc của mình như một phần của một cơ quan cơ thể hay gì đó, hoàn toàn không biết rằng khi chúng ta chết, chúng cũng sẽ chết theo.

Các tế bào riêng biệt đang làm công việc của mình, và có thể không hay biết rằng chúng là một phần của một cơ quan (tim, gan, thận…). Đây cũng có thể là lời giải thích hoặc sự tương tự về cách mà linh hồn to lớn hơn của chúng ta bao gồm nhiều phần (cuộc sống/nhân cách), tất cả các phần đang sống vận mệnh của chính họ, hoàn toàn không ý thức rằng họ là một phần của một đơn vị lớn hơn. Chúng ta thấy mình là một cá nhân, hoạt động tách biệt với linh hồn lớn hơn và Thượng Đế của chúng ta. Tôi nghĩ rằng có nhiều điểm tương đồng ở đây hơn là sự khác biệt. Nó chỉ là xem xét một khái niệm mới.

Trong Vũ Trụ Xoắn 2, người ta nói rằng Trái Đất cũng là kho chứa thông tin thu được từ mọi sinh vật sống (tế bào) tồn tại trên nó. Mặt Trời cũng đang tích lũy thông tin từ —— không chỉ Trái Đất, mà còn là các hành tinh, mặt trăng, tiểu hành tinh và vệ tinh khác chiếm không gian của nó. Chúng ta được cho biết mọi Mặt Trời khác cũng đang hoạt động như là bộ chứa của thông tin nhận được từ những hệ sao khác nhau của chúng. Các vũ trụ thì đang tích lũy thông tin từ mọi hệ sao. Thật đáng kinh ngạc khi tôi được cho biết đó là tất cả về lưu trữ kiến thức và thông tin. Nó giống nhau từ vi mô (và chúng ta không biết nhỏ đến thế nào) đến vĩ mô (và chúng ta không biết lớn đến thế nào). Chỉ có Thượng Đế hay Nguồn biết mục đích của mọi việc lưu giữ thông tin. Có lẽ để giúp tạo ra thế giới mới? Chúng ta đã tìm thấy trong các sách khác của tôi rằng vòng luân hồi, tái sinh hoặc đầu thai không chỉ áp dụng cho con người. Trong một chương khác, tôi sẽ chỉ ra cách nó áp dụng cho mọi vật sống (bao gồm tất cả mọi thứ, bởi vì mọi thứ là năng lượng và do đó mọi thứ đều sống).

Chúng ta khám phá ra rằng ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng trải qua chu kỳ của cái chết và tái sinh. Một ngôi sao hay mặt trời cũng có một đời sống hữu hạn và nó sẽ chết trong vụ nổ vinh quang khi năng lượng (hoặc linh hồn của nó) được phóng thích và nó đi siêu tân tinh. Tôi hỏi, “Điều gì xảy ra sau đó?” Và tôi được cho biết rằng năng lượng được tái chế để tạo ra những ngôi sao mới. Vũ trụ đang không ngừng mở rộng, nhưng ngay cả nó cũng có một đời sống hữu hạn. Nó chỉ có thể mở rộng (hoặc nổ ra) cho đến khi đạt đến điểm mà nó không thể đi xa hơn nữa. Sau đó, nó bắt đầu nổ vào lại chính nó. Vũ trụ bắt đầu mất năng lượng và chết. Khi nó đạt đến điểm đó, cái gì sẽ xảy ra sau đó? Tôi được bảo, “Sau đó toàn bộ quá trình bắt đầu lại. Tất cả bắt đầu một lần nữa.” Tất cả mọi thứ đang trong quá trình tái sinh, tái chế và tái tạo liên tục.

Đưa nó trở lại với thực tiễn, cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta (thay vì bỏ nó ra ngoài vượt trên trí tưởng tượng của chúng ta), điều này có nghĩa là tâm trí chúng ta có khả năng của bất cứ gì. Chúng ta không nhận ra mình thật sự có bao nhiêu sức mạnh. Chúng ta quá quen để mọi người đặt giới hạn cho mình. Chúng ta có thể tạo ra bất kỳ cái gì chúng ta muốn trong cuộc sống. Chúng ta có thể chữa lành cơ thể của mình. Chúng ta có thể có tất cả. Tất cả những gì chúng ta phải làm là loại bỏ những hạn chế mà chúng ta và những người khác đã áp đặt lên mình. Chúng ta phải biết chúng ta thực sự mạnh mẽ thế nào. Sau đó chúng ta phải tin! Tin tưởng và tín nhiệm. Không ai có thể lấy sức mạnh của chúng ta ra khỏi chúng ta trừ khi chúng ta cho phép điều đó. Bây giờ là thời điểm thế giới chúng ta khôi phục lại những khả năng mà là phổ biến trong các thế hệ xưa. Thế giới chúng ta đang trải qua những thay đổi đáng kinh ngạc và chúng ta cần thay đổi để đi cùng với nó. Chúng ta sẽ cần tất cả sức mạnh của mình (tâm linh và những cái khác) trở lại với chúng ta. Trong thế giới mới, Trái Đất mới, điều này sẽ phổ biến và tự nhiên như hít thở. Đây là lý do tại sao chúng ta đang được đánh thức ngay lúc này. Tất cả mọi thứ đang rơi vào đúng chỗ, và tất cả chúng ta đều có phần diễn của mình.

Những điều này là hiểu biết của tôi (cho đến nay). Chúng có thể không phải là hiểu biết của bạn. Nhưng hãy giữ một tâm trí cởi mở, và chúng ta hãy cùng nhau khám phá.

Chương 2
TÓM TẮT CÁC CA ĐIỂN HÌNH

Phần lớn công việc thôi miên của tôi trong suốt ba mươi năm qua là điều trị. Tôi nhận ra công việc của tôi là giúp đỡ những người đến gặp mình tìm lời giải thích và giải tỏa các vấn đề của họ, để họ có thể sống một cuộc sống bình thường và trọn vẹn. Như vậy, họ có thể tiến tới mà không có tải trọng của “đồ và rác” giữ chân mình lại. Đây là trọng tâm chính của tôi. Tôi đưa khách hàng trở lại tiền kiếp thích hợp để họ có thể hiểu được nguồn gốc những vấn đề trong kiếp này của mình. Dĩ nhiên, trong suốt quá trình làm việc đã có nhiều xoắn xuýt và rẽ ngang, cũng đưa ra những khái niệm bẻ-cong-tâm-trí mà bây giờ tôi đang viết về. Trong chương này, tôi muốn bao gồm một vài, một mức tối thiểu, các ca trị liệu điển hình và các mối liên hệ của họ đối với tiền kiếp.

Vào đầu tháng 11 năm 2006, tôi có hai ca hồi quy giải quyết vấn đề lạm dụng trẻ em. Một ca là đàn ông và một ca là phụ nữ, cả hai đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi trải nghiệm của họ. Người đàn ông nhớ mãi những trận đòn từ năm hai tuổi cho đến khi anh rời nhà vào lúc 18 tuổi. Anh vẫn giữ thái độ tức giận và oán hận cha mình. Người kia, người phụ nữ, đã chặn mọi kí ức về những sự kiện đã xảy ra trước năm 17 tuổi. Cô ấy bị cha lạm dụng và quấy rối tình dục từ 4 đến 5 tuổi. Cô cũng rất tức giận và oán hận vì nghĩ ông ta đã hủy hoại đời mình. Sau khi rời nhà, cô cố gắng để lên đại học, nhưng mọi thứ đã quá tải đối với cô ấy. Cô đã chuyển sang dùng ma túy, rượu và mại dâm. Khi đến gặp tôi (cô ấy 29 tuổi), cô ấy đã đạt đến điểm thấp nhất và tuyệt vọng cần được giúp đỡ. Cô đã cố tự sát và được đưa vào nhà tế bần. Ma túy và rượu đã ảnh hưởng đến cơ thể cô, đặc biệt là thận. Cô đã phải cắt bỏ một quả. Quả thận còn lại không hoạt động hiệu quả, cô đã trải qua các độc tố và những ảnh hưởng sức khỏe. (Tiềm thức nói rằng cô ấy đang cố giết chết bản thân để chấm dứt cơn đau của mình.) Cô ấy đang trong trạng thái suy sụp sâu và muốn ngủ bất cứ lúc nào, điều đó thật khó khăn vì cô ấy đang cố tự nuôi ba đứa con. Cô cũng tự hại, cắt và cào cơ thể mình. Rõ ràng cô ghét cơ thể mình (dù cô ấy thật đẹp, nhưng cô ấy thấy mình xấu xí), và cố gắng để tiêu diệt phần tội lỗi của mình. Cả hai người đều đau khổ, buồn bã, và suy sụp.

Khi rời khỏi văn phòng tôi, cả cuộc đời họ đã biến chuyển và họ sẵn sàng đối mặt với thế giới bằng hy vọng thay vì tuyệt vọng, vì chúng tôi tìm thấy nguyên nhân vấn đề của họ. Mỗi người khác nhau, nhưng lại tương tự.

Người đàn ông đã trở lại chiến trường Thế chiến I. Anh ấy không muốn ở đó. Anh nói những người tuyển mộ đã lừa dối mình. Họ nói đó sẽ là một cuộc chiến ngắn, và anh sẽ không phải chiến đấu. Tuy nhiên, anh ở đây thấy mình ngập ngụa trong đó. Đạn bắn tung tóe xung quanh, bom nổ và khí độc tràn ngập không khí. Những người lính đang chết dần quanh anh. Anh nói em trai mình ở đâu đó, nhưng anh không thấy được vì khói và hỗn loạn. Khách hàng của tôi là người muốn ra chiến trường. Em trai anh thì không, và anh ta đã thuyết phục em trai đi lính. Vì anh ấy rất sợ hãi, tôi cho rằng anh ấy có thể sẽ chết trong trận đấu. Khi tôi chuyển anh ta đến ngày cuối cùng của cuộc đời, anh làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng anh đã già, và chết trên giường. Anh đã sống sót sau chiến tranh và an toàn về nhà, nơi anh kết hôn và có một gia đình. Tuy nhiên, em trai anh không may mắn như vậy. Cậu ta bị giết trong chiến tranh. Tất nhiên, anh cảm thấy có lỗi về điều này, bởi anh ta cảm thấy em trai sẽ sống nếu anh không thuyết phục cậu ta nhập ngũ với mình. Khi chúng tôi đến với tiềm thức, nó nói em trai anh đã trở lại ở cuộc đời này, làm người cha hiện tại của anh. Người em trai đến với nhiều phẫn nộ và oán hận, vì cậu ta cảm thấy đã bị lừa mất cuộc đời. Cậu quyết bắt anh trả lại những gì anh đã lấy đi của mình. Cách tốt nhất là tước đi cuộc sống của anh ta, hoặc ít nhất là làm cuộc sống anh ta càng đau khổ càng tốt. Đây giải thích sự phẫn nộ vô cớ mà người cha đã trưng ra cho cậu bé. Tất nhiên, người cha cũng tổn hại vì phải gánh rất nhiều nghiệp tích lũy bằng cách trở lại với sự phẫn nộ chưa được giải quyết. Khi người đàn ông hiểu ra mối liên hệ, anh đã có thể để người cha đi, giải phóng và tha thứ cho ông ta, do đó xé hợp đồng và cắt đứt trói buộc. Sau khi làm việc rất nhiều, anh ta bỏ lại một người đàn ông đã thay đổi. Anh cũng đã bị đau nặng từ cổ và vai xuống dưới lưng mình. Rõ ràng điều này được gây ra bởi gánh nặng quanh đó trong nửa thế kỷ. Giờ đây anh ta đã có thể giải phóng nó.

Liên hệ của người phụ nữ thì khác, nhưng cũng tương đồng. Cô thấy mình ở nước Đức bị chiến tranh tàn phá trong Thế chiến II. Có những người lính chiến đấu trên đường phố, nhưng họ không chiến đấu với những người lính khác, họ đã tấn công và bắn dân thường. Cô ấy là một nữ bác sĩ và đã cố giúp một phần trong số nhiều người nằm trên đường phố đang chảy máu và chết vì vết thương súng đạn. Những người lính đã hành động điên cuồng và hãm hiếp phụ nữ trước khi bắn họ. Đàn ông và trẻ em cũng bị bắn. Cô ấy nói những người bị bắn bị coi là dân Do Thái, và đây là cách đám lính tiêu diệt họ. Hỗn loạn thuần túy trị vì trên phố. Cô cố giúp một số người, nhưng bị những người lính giận dữ đẩy ra. Lúc đầu, họ không cố làm hại cô vì biết cô là bác sĩ. Nhưng sau đó cuộc chiến và sự hoảng loạn trở nên tồi tệ hơn, cô trốn vào một tòa nhà nấp dưới cầu thang, thấy những vụ thảm sát xảy ra bên ngoài. Ở đó họ phát hiện cô và kéo cô ra ngoài phố. Tại thời điểm này, họ đã hành động hoàn toàn điên dại và không lắng nghe ai. Họ trói cô ấy lên và cô bị nhiều người lính luân phiên hãm hiếp. Sau đó, họ bắn vào đầu giết cô. Khi tôi để cô rời khỏi cơ thể, cô ấy thấy họ ném thi thể cô lên đống xác, châm lửa đốt cháy tất cả. Sau khi chết, cô nói rằng cô không có bất kỳ phẫn nộ nào đối với họ, vì cô hiểu họ đã bị cuốn vào cảm xúc của chiến tranh. Họ đã thể hiện tính “người” của họ.

Cô đã trở lại vào cuộc đời này với kế hoạch giúp đỡ người khác, để bù đắp cho sự bất lực không thể giúp đỡ của mình trong cuộc đời đó. Người cha hiện tại của cô là một trong những người lính Đức Quốc xã, người đầu tiên hãm hiếp cô. Ông đã trở lại để cân bằng nghiệp bằng cách làm cha cô, có ý định nuôi dưỡng và bảo vệ cô. Đó là kế hoạch, nhưng rõ ràng nó thay đổi sau khi ông đến đây. Tiềm thức nói ông ta đã bị cuốn vào những con đường xác thịt và quên mất mục đích ban đầu của mình. Điều này cho thấy dù linh hồn tiến đến có kế hoạch tốt đẹp cùng ý định cao cả để trả nghiệp, nhưng cuộc sống có một cách để ảnh hưởng đến họ, và làm người không phải là dễ dàng. Ở cõi bên kia, nó luôn luôn dễ dàng, giống như hoàn thành là rất đơn giản. Nhưng linh hồn đến quên đi điều đó, bởi vì đây là một thế giới tự do ý chí, nó sẽ phải đối mặt với tự do ý chí của người khác cùng áp lực đối phó với những cảm xúc của việc làm người. Vì vậy, ông đã bị cuốn vào và tích lũy nhiều nghiệp một cách đáng tiếc. Cả hai người đều đáng thương hơn là đáng trách.

Vì hoàn cảnh đã thay đổi nên kế hoạch của người phụ nữ cũng phải thay đổi. Cô đến để giúp đỡ. Bây giờ cô ấy vẫn có thể giúp đỡ, nhưng từ một góc độ hoàn toàn khác so với dự kiến của cô. Những trải nghiệm khủng khiếp là chuẩn bị cho cô ấy để giúp đỡ những phụ nữ khác đã bị lạm dụng tình dục. Cô ấy có thể giúp họ bởi vì bản thân cô hiểu nó. Ai giúp đỡ những nạn nhân này tốt hơn người “đã ở đó, làm đó”? Cuộc sống của cô bây giờ có thể rẽ lại, cô cũng có thể buông bỏ quá khứ và tiến về phía trước.

Hai trường hợp khác nhau lại theo cùng một dòng: lạm dụng trẻ em. Hai trường hợp mà các lý do quay trở lại là để giúp đỡ, nhưng nó đã thay đổi sau khi tiến vào cơ thể và được tiếp xúc với phương thức của con người. Hai người không chỉ phải tha thứ cho người cha phạm lỗi, mà còn phải tha thứ cho chính bản thân —— điều này thường là khó nhất. Một lời giải thích thậm chí kỳ lạ đối với lạm dụng trẻ em nói riêng và lạm dụng tình dục nói chung đã được giải thích bởi một loạt các kiếp sống trong môi trường tôn giáo, tu viện, ni viện và tăng viện.

Sống dưới hoàn cảnh nghiêm ngặt và không yêu thương, đức tin đã ăn sâu đến nỗi để lên được Thiên Đàng và ở với Thượng Đế, người ta phải chịu đựng. Và chịu đựng những cái gọi là “tôn giáo” mà con người đã tạo ra. Những niềm tin này là một phần của một khách hàng nữ, thứ mà cô ấy không thể buông bỏ, mặc dù cô ấy không có ký ức ý thức về nó. Và tất cả những người khác nhiều lần liên quan trong các kiếp sống này đã trở lại với cô ấy để thực hiện vai trò của mình như những kẻ lạm dụng. Họ tạo ra cùng một môi trường, bởi niềm tin đó là cách duy nhất để lên Thiên Đàng.

Đây là một điểm quan trọng. Lời thề trong những kiếp khác là vô cùng quan trọng và mang đến sức mạnh to lớn, bởi chúng thường được thực hiện với một niềm tin mãnh liệt. Do họ đã không bội ước trong suốt cuộc đời, họ mang chúng theo vào đời này. Phổ biến nhất là lời thề độc thân và trinh tiết, gây ra các vấn đề tình dục trong cuộc sống hiện tại. Và lời thề đói nghèo, mang đến những vấn đề tiền bạc. Và bây giờ chúng ta khám phá ra lời thề chịu đựng. Cách giải phóng dễ nhất là bỏ chúng lại với thực thể trong quá khứ, tức người đã phát thệ. Giải thích rằng chúng có tầm quan trọng và mục đích trong cuộc đời đó, nhưng chắc chắn là không thích hợp cho cuộc đời hiện tại. Sau đó, lời thề có thể bị hủy bỏ hoặc bội ước và sức mạnh của chúng tiêu tan.

Một khách hàng nữ đã bị một loạt các vụ tai nạn xe hơi, những người sau màn cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy. Phương thức đánh thức cô ấy của “họ” dường như quyết liệt, nhưng tôi đã khám phá ra rằng nếu người ta không quan tâm đến những gợi ý tinh tế mà tiềm thức cố gắng thả ra, thì cần có những biện pháp quyết liệt hơn nữa. Họ nói họ đã cố gắng trong nhiều năm, nhưng “cô ấy đã bị mắc kẹt trong các chương trình cũ.” Điều này khiến một học sinh của tôi khó hiểu trong một thời gian, khi tôi đưa ra nhiều ví dụ trong lớp thôi miên về những người gặp tai nạn khủng khiếp khiến họ bị thương tật hoặc tàn phế. Tuy nhiên những biến cố thảm khốc này đã làm thay đổi hướng đi cuộc đời họ. Học sinh của tôi nói, “Điều đó không thể đúng. Tinh thần sẽ không bao giờ làm vậy với bất cứ ai. Họ ở đó để giúp đỡ và bảo vệ, chứ không phải là làm hại.”

Điều này đúng. Họ luôn dõi theo chúng ta và ở đó để giúp chúng ta. “Chúng tôi luôn ở đây, và điều đó có nghĩa là mọi thứ, mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Mọi sự tò mò đều được trả lời.” Nhưng làm sao chúng ta biết tai nạn không phải là một phần kế hoạch cuộc đời? Khi người đó ở cõi tinh thần giữa những kiếp sống, họ sẽ thảo luận với người hướng dẫn của mình, các trưởng lão và các bậc thầy, khi họ cố gắng xây dựng một kế hoạch cho loại cuộc đời mà họ muốn trải nghiệm khi quay trở lại Trái Đất. Dĩ nhiên, điều này được thiết kế để trả hết nghiệp cũng như làm sao để phát triển và học hỏi nhiều hơn, đồng thời giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Có lẽ trường hợp người đó quên đi nhiệm vụ của mình (như thường lệ) cũng là một phần của kế hoạch, những người từ cõi bên kia sẽ tạo ra các sự kiện để kéo họ trở lại lộ trình linh hồn của mình. Vì vậy sự cố dường như là kịch liệt, thực sự là một phần của kế hoạch mà tất cả mọi người tham gia đều đồng ý. Nếu những gợi ý tinh tế và mang tính trực giác không hiệu quả, thì cần phải thử biện pháp mạnh hơn. Tất cả đều được thực hiện bởi tình yêu, mặc dù nó có thể trông không giống như vậy từ quan điểm hạn chế của con người. Trong bài giảng của mình, tôi luôn luôn nói, “Mọi người đều có những điều xấu xảy ra với họ. Chúng ta không thể thoát khỏi nó. Nó là một phần của cuộc sống. Nhưng khi bạn nhìn vào nó, thực sự nhìn vào nó, bạn đã học được gì từ nó? Nếu bạn học được dù chỉ một điều, thì đó là mục đích của nó.” Không ai nói cuộc sống là dễ dàng. Đây được xem là một hành tinh đầy thử thách. Chúng ta sớm học được nhiều bài học bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, chúng ta có thể ra khỏi bánh xe nghiệp quả và dừng lại ở đây. Sau đó chúng ta có thể tiến lên phía trước con đường, thay vì đi lòng vòng và lòng vòng mà chẳng đến được đâu.

Một khách hàng nữ ở độ tuổi 50 đã tìm kiếm lý do bệnh nặng của mình: các vấn đề về gan và tụy. Nó hầu như giết chết cô khi cô 41 tuổi, mặc dù nó đã hiện diện trong một hình thức ít nghiêm trọng hơn trong suốt cuộc đời cô. Nó đã hoàn toàn hủy hoại thân thể, vào thời điểm đó các bác sĩ bảo cô hãy chuẩn bị chết. Không có sự giúp đỡ, ngoại trừ một ca ghép gan, và cô ấy quá yếu để xem xét nó. Dù họ nói với cô rằng cô sẽ chết, nhưng cô ấy từ chối chấp nhận điều đó. (Đó, tất nhiên, là một nửa trận chiến.) Mạng sống của cô được cứu khi cô gặp một thực tập sinh thay thế chuyên về động học, liên quan đến phản ứng cơ. Thực tập sinh này đã thay đổi lối sống của cô, đặc biệt là thói quen ăn uống và xoay chuyển cuộc sống cô. Cô ấy vẫn gặp một số vấn đề trong vùng gan, nhưng hầu như không trầm trọng như mấy năm trước. Đó là trọng tâm chính của phiên làm việc —— cố gắng khám phá ra nguyên nhân căn bệnh, và đưa cơ thể lên con đường hoàn toàn phục hồi còn lại. Trong phiên, chúng tôi phát hiện ra một lời giải thích không bình thường cho bệnh gan và tụy.

Cô trải qua hai cuộc đời, mỗi kiếp đều tập trung vào việc mất người yêu, người đàn ông mà cô định cưới. Đầu tiên là trong một cộng đồng làng xã ảm đạm mà không có gì ngoại trừ nỗi buồn và thất bại. Cô ấy tuyệt vọng muốn thoát khỏi những bất hạnh của cuộc sống gia đình (cha độc ác, mẹ thờ ơ, trẻ đói khắp nhà). Cô gặp một người ngoại lai vào làng và muốn cưới anh ta. Cô đến nhà thờ trong bộ váy cưới và tất cả những người thân của cô đều ở đó. Cô rất hạnh phúc với triển vọng kết hôn và rời khỏi vùng này. Nhưng người đàn ông đã không đến, cô bị bỏ rơi trước bàn lễ. Mọi người trong gia đình đều nhạo báng và giễu cợt cô. “Làm sao nó nghĩ nó có thể thoát đi và có một cuộc sống khác. Nó không có cái gì, chẳng ai cần nó cả.” Cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc trở lại căn nhà bất hạnh. Ở đó cô buồn khổ đến chết và ra đi, cơ bản là một trái tim tan nát. Cô nghĩ rằng không có cách nào thoát khỏi tình trạng đó, có lẽ đó là đúng trong khoảng thời gian ấy. Tôi đưa cô ấy trở lại để cố khám phá lý do cô ấy tự đưa mình vào tình cảnh như vậy. Cô thấy mình trong một cuộc đời khác, một khung cảnh quán rượu mà mọi người đều vui vẻ. Họ đang mừng lễ đính hôn của cô. Nhưng trước khi kết hôn, vị hôn thê bị chết trong một tai nạn gây ra bởi một con ngựa kéo xe hàng. Cô rất buồn và không lập gia đình. Cô ấy chết ở độ tuổi bốn mươi, một mình nhưng không phải tứ cố vô thân. Tiềm thức cho biết lý do gây ra bệnh tật trong cuộc đời này là để bảo vệ cô khỏi cùng một nỗi bất hạnh. Cô đã bị ảnh hưởng khủng khiếp vì mất đi tình yêu trong hai kiếp. Vì vậy, trong cuộc đời này, cô thậm chí không được phép có khả năng kết hôn. Nếu cô bị ốm nặng —— đặc biệt là trong những năm tháng cuộc đời khi cô ấy rất có thể đi tìm bạn đời —— thì có nhiều khả năng cô ấy sẽ không bị tổn thương nữa. Tiềm thức nói cô ấy rất có thể đã chết vào thời điểm đó, nhưng trái lại, cuộc gặp với một thực tập sinh thay thế đã khiến đời cô rẽ sang suy nghĩ về siêu hình học. Như thế, cuộc đời cô có thể có một bước ngoặc phong phú hơn. Vì vậy, cô ấy được phép sống để có thể học hỏi và dạy người khác. Vì hiện tại không có khả năng kết hôn, không cần bệnh tật nữa, nên những tàn tích của nó có thể bị lấy đi. (Những triệu chứng giống như lúc cô ấy đã chết trong cuộc đời thứ hai.) Các chứng đau nửa đầu của cô cũng được kết nối theo cùng một cách, và có thể biến mất ngay lúc này.

Một ca trầm cảm cực đoan và cô lập khỏi xã hội (kể từ thời thơ ấu) đã được truy nguyên qua hai tiền kiếp. Dù người đàn ông này được sinh ra trong một gia đình rất lớn (12 người con), nhưng anh ta không bao giờ cảm thấy gần gũi với bất kỳ ai, luôn có cảm giác cô lập và trầm cảm. Điều này tiếp tục trong suốt cuộc đời anh: cảm giác thờ ơ, không quan tâm, trở thành một người quan sát nhìn vào từ phía ngoài. Anh được các bác sĩ tâm thần điều trị và đưa thuốc trị trầm cảm, nhưng anh không nghĩ nó làm được gì tốt. Ngay cả các biện pháp thiên nhiên cũng không có tác dụng. Một chẩn đoán được gọi là phức hợp “tự do khỏi bị tổn hại”. Nói cách khác, để tránh bị tổn thương, bạn nên đóng bản thân lại và không dính dáng cùng ai hay bất cứ thứ gì. Đó là một sự tồn tại cô đơn, ngay cả công việc cũng không khiến anh ta hài lòng. Anh không lập gia đình, mặc dù có sức hấp dẫn về thể chất. Anh cho rằng sự thờ ơ và không quan tâm đến đời của mình đã đẩy phụ nữ đi. Từng có một mối quan hệ mà anh bị một cô gái thu hút và muốn kết hôn, nhưng vô dụng, và nó làm anh càng thêm chán nản. Một lần khác, một phụ nữ bị anh thu hút, nhưng anh ta đã không đáp lại. Anh nghĩ giải pháp duy nhất của mình là tự tử, cũng đã nghiêm túc xem xét điều này. Hiện tại anh có một người bạn gái cố hiểu anh từ quan điểm siêu hình, và anh hy vọng nó sẽ hữu dụng. Đó là lúc cô ấy thúc giục anh đồng ý hồi quy. Anh ta hoài nghi khi phiên làm việc bắt đầu, mỉm cười với bộ dạng giống như ý tưởng này rất tiếu lâm, nhưng anh đã đồng ý thực hiện. Khi chúng tôi bắt đầu phiên làm việc, tôi bảo tiềm thức đưa chúng tôi trở lại để tìm lý do cho mong muốn tự cô lập mình, anh nói anh cảm thấy vui mừng khôn xiết, như thể đó có lẽ là thời điểm tìm ra câu trả lời. Anh đã rất ngạc nhiên vì bản thân cảm thấy phấn khích khi đề cập đến việc tìm ra lý do cho vấn đề của mình.

Anh đã trải qua một tiền kiếp, thật đáng ngạc nhiên vì nó tương tự cuộc đời anh đang sống. Anh ấy sống ở một thị trấn nhỏ (có thể là viễn tây), nơi anh ấy làm công việc sửa thùng xe và khoang xe thồ hàng (Anh hiện đang làm việc với thiết bị điện tử và sửa chữa máy móc được hỗ trợ bởi máy tính trong nhà máy). Anh là một người cô độc không có gia đình và cảm thấy như bị bỏ rơi trong thành phố. Anh bị một cô gái tóc đen xinh đẹp thu hút, và phải chịu đựng trong im lặng vì cô không đáp lại tình cảm của anh. Anh đã quá vội vàng khi cho biết ý định của mình. Anh không hài lòng với công việc bản thân, và dường như không có gì đáng giá. Duy nhất làm anh cảm thấy hạnh phúc chính là đi tới một vách đá nhìn ra đại dương, và anh có thể ngồi yên trong tĩnh lặng lánh xa mọi thứ. Sau đó, thậm chí việc này cũng không tạo ra sự an ủi. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng nữa và bắn vào đầu. Dù hy vọng tất cả kết thúc, nhưng chúng ta biết điều đó không xảy ra. Tự tử chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, bởi luật nghiệp quả nói rằng bạn phải lặp lại những hoàn cảnh tương tự cho đến khi học được bài học. Và điều đó chắc chắn đúng khi anh ấy ngập ngừng nói, “Cuộc đời tôi bây giờ lặp lại câu chuyện đó. Tôi không trốn khỏi được điều gì cả.” Anh nghĩ người phụ nữ đầu tiên khiến anh bị cuốn hút trong kiếp này chính là cô gái từ cuộc đời đó, và cô ấy cũng từ chối anh. Lịch sử đang lặp lại chính nó. Anh ấy được đưa cho xử lý cùng một tình huống để xem anh sẽ làm gì với nó lần này. Anh ta sau đó rất ngạc nhiên vì mình đã khóc rất nhiều trong suốt cuộc đời buồn của người đàn ông sửa chữa thùng xe, và kết thúc bằng tự tử.

Nhưng cuộc đời đó đã đến từ đâu? Tại sao anh lại bị cuốn vào vòng tròn lặp lại sai lầm? Cái gì tạo ra khuôn mẫu? Tôi đưa anh ta trở lại để cố tìm ra câu trả lời. Anh ấy đến một cuộc đời trên sa mạc. Có một nhóm du mục lang thang khắp sa mạc từ nơi này đến nơi khác với lạc đà các thứ, và dựng lều tại những địa điểm khác nhau. Anh ấy là một phụ nữ trẻ rất đẹp, cũng rất am hiểu về tính dục của mình. Cô ấy công khai khoe khoang và trêu chọc những người nam trong nhóm. Cô ấy thích thú với bộ dạng đớp hụt của họ, bằng cách nhử mồi họ và rồi rút mất. Nhưng cuối cùng nó đã phản tác dụng, cô ấy đi quá xa và những người đàn ông không nghĩ đó là đùa vui nữa. Cô bị tấn công và hãm hiếp đến nỗi cuối cùng cô ấy chết. Vì vậy, trong kiếp sống kế tiếp làm người đàn ông ở thị trấn miền tây cũ, anh vô thức cảm thấy an toàn hơn khi hoàn toàn không có xúc cảm tình dục. Rút khỏi mọi liên hệ với người khác. Cũng để biết trải nghiệm bị từ chối là như thế nào. Khuôn mẫu này tiếp tục đi vào kiếp sống hiện tại của anh vì nghiệp quả của việc tự tử. Hai kiếp trước đã đi từ thái cực này sang thái cực khác. Anh ta sẽ phải tìm ra một chỗ quân bình để khắc phục những ảnh hưởng. Một cách để làm điều này là hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào và nhận thấy rằng tự tử không phải là đáp án. Anh từng nhiều lần tự tử trong cuộc đời này, nhưng may mắn đã dừng lại đúng lúc. Bạn không trốn khỏi được bất cứ cái gì.

Donna là một người đồng tính nữ muốn có con với bạn đời bằng cách thụ tinh nhân tạo. Trước tiên, họ dùng tinh trùng của anh trai Donna để có liên hệ di truyền, nhưng đứa trẻ chết non. Họ lại cố dùng tinh trùng của người hiến tặng không liên quan nhưng có sắc nền tương tự. Lần này nó dẫn đến sự chào đời của một cô con gái. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi cô và bạn đời của mình chia tay lúc con gái khoảng 8 tuổi. Người mẹ mang đứa trẻ đi và không cho Donna liên lạc. Chuyện này đã gây ra nhiều nỗi đau. Cô ấy đương nhiên muốn làm rõ. Cô được kể rằng mình và cô bé đã ở cùng nhau trong nhiều nhiều kiếp và có tình yêu to lớn ở đó. Việc ly thân đã xảy ra vì một lý do chính đáng và để tăng trưởng. Họ sẽ được đoàn tụ vào lúc thích hợp. Tôi hỏi về cậu bé đã chết non. “Đó là cùng một linh hồn. Nó liên quan đến những bài học cho người anh em đã hiến tặng tinh trùng. Và đứa trẻ này không có ý định có những cấu trúc di truyền thực tế đó. Đó là, có thể nói, một buổi “chạy thử”, cho em bé, Donna và bạn đời của cô. Và đó là một trải nghiệm mang tính nghiệp quả cho người anh em đã hiến tặng, nhưng đó cũng là linh hồn đã bước vào cô bé.”

Di truyền không đúng, và khi họ sử dụng một người hiến tặng khác, gen tương thích hơn. Đó là cùng một linh hồn, bởi vì nó đã đến vào trong gia đình đó. Tôi nghĩ nếu mọi người có thể hiểu điều đó, sẽ ngăn chặn được rất nhiều buồn đau. Khi xảy ra cái chết của một đứa trẻ sơ sinh, và một đứa trẻ khác ra đời ngay sau đó, nó thường là cùng một linh hồn, bởi nó đã có một thỏa thuận hoặc hợp đồng với các cá nhân liên quan. Trong thời gian chờ đợi, nhiều bài học có sẵn đã được các bên liên quan học hỏi.

Một phụ nữ trải qua tiền kiếp làm đàn ông, cuộc đời này không mấy sôi động ngoại trừ việc anh ta bị một nhóm người giết chết. Anh đã yêu sâu đậm một cô gái không được nhìn nhận là trong giai cấp của mình, vì vậy họ đã giết chết anh. Tuy nhiên, điều đó không giết được tình yêu và cảm xúc cùng cực mà người đàn ông cảm thấy. Khi khách hàng tỉnh dậy, cô nói mình chưa bao giờ cảm thấy cảm xúc và tình yêu đậm đà sâu sắc như vậy đối với bất kỳ ai. Nó rất mạnh. Sau khi người đàn ông qua đời, anh ta không muốn rời khỏi khung cảnh hay cuộc đời ấy. Trong hình thể tinh thần của mình, anh đến nơi người phụ nữ sống và thấy cô đang khóc. Anh dang cánh tay vô hình ôm lấy và cố an ủi cô, dù anh biết cô không thể cảm nhận được anh. Cuối cùng, anh biết anh không thể ở đó rồi trôi về phía ánh sáng. Càng đi xa khỏi cảnh, anh càng cảm thấy tốt hơn. Sau đó khi gặp hội đồng ở cõi bên kia và đánh giá cuộc đời, họ nói rằng anh đã học được một bài học quan trọng và rất có giá trị. Anh ta được phép trải nghiệm tình yêu đích thực. Sau đó anh ta phải chuẩn bị trở lại, và quay về cảnh Trái Đất. Anh được cho thấy ba kịch bản cuộc đời khác nhau, anh có thể chọn một để trải nghiệm làm hóa thân kế tiếp của mình. Anh vẫn nghĩ về tình yêu đã mất của mình, và muốn trở lại với cô ấy lần nữa. Anh được cho biết tất cả về tình yêu là vậy, nhưng trải nghiệm mối quan hệ giống vậy lần nữa sẽ không giúp anh ta tiến lên. Anh ấy có thể trở lại với cô ấy, nhưng trong một vai trò khác. Đó là tất cả về nó: biến đổi và diễn các phần khác nhau, thường xuyên với cùng một hoặc nhiều người. Vì vậy, chúng ta quay lại nhiều lần, thay đổi qua lại vai diễn của mình trong kịch bản tiếp theo. Điều quan trọng cần ghi nhớ là chúng ta không bao giờ mất đi tình yêu đó. Cái chết không thể chia lìa chúng ta. Nó chỉ được đặt vào một hình thức khác, nhưng nó không bao giờ mất đi. Tình yêu là bài học lớn nhất của tất cả, cho dù nó có phải trải qua bao nhiêu thử thách. Chúng ta luôn đoàn tụ dưới hình thức này hay hình thức khác. Để hiểu tình yêu và trải nghiệm, đó là bài học sau cùng. Một khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta có thể có tình thương và lòng trắc ẩn đối với mọi người, vì chúng ta không bao giờ biết được vai mà họ đã chọn để diễn lần này.

Trong một phiên khác, tôi được nghe nhiều về giấc mơ là những thông điệp từ tiềm thức chúng ta, vì chúng được trao chuyển trong các biểu tượng, tâm trí ý thức của chúng ta rất khó mà hiểu được. Nhiều khách hàng của tôi mang ghi chép giấc mơ đến phiên, muốn giải thích cho họ. Tiềm thức luôn nói rằng chúng là dễ hiểu khi bạn tập trung sự chú ý của mình vào các biểu tượng. Giấc mơ là thông điệp, và ác mộng cũng thế. Nếu tiềm thức đã cố truyền một thông điệp qua nhiều cách khác nhau, và đương sự không hiểu được, thì nó sẽ cố trao các thông điệp một cách mạnh mẽ hơn trong một cơn ác mộng. Còn cách nào thu hút sự chú ý của bạn tốt hơn là dọa bạn sợ? Bạn chắc chắn sẽ ghi nhớ cơn ác mộng nếu nó gây ra nỗi sợ khi bạn bừng tỉnh. Các biểu tượng sau đó sẽ y như mới trong tâm trí bạn, và có thể được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Sau đây là các câu hỏi được chọn trong các phiên làm việc khác nhau:

Hỏi: Điều gì thực sự xảy ra với một người khi cơ thể chết? Ý tôi là, ngay sau đó.

Đáp: Trong tâm trí nhân loại, chúng ta tin mình sẽ tiếp xúc với các thân thể tinh thần khác, những người dẫn chúng ta tới con đường mà chúng ta cảm thấy là sẽ đưa mình đến với Thượng Đế. Chúng ta lập trình những trải nghiệm sau-khi-chết trong khi chúng ta vẫn ở đây trong cơ thể của mình. Đó là cá nhân.

Hỏi: Khi cơ thể chết, có cơn đau nào liên quan đến nó khi tinh thần rời đi không?

Đáp: Không. Có vẻ như tinh thần rời cơ thể ngay trước khi cơ thể vật lý thực sự chết. Tôi nghĩ đến cái chết đột ngột trong chiến tranh. Có vẻ như có sự hỗn loạn rất lớn. Cũng có những cái đột ngột khác, “tự dưng” chết. Ở tuổi già và trong bệnh tật, tinh thần đi ra ngoài để chuẩn bị.

Hỏi: Nhiều người nói với tôi rằng khi một em bé được sinh ra, tinh thần không phải luôn luôn ở trong cơ thể. Đây có đúng không?

Đáp: Tinh thần nhận thức được thời điểm thụ thai, và tinh thần có thể “kiểm tra” tiến độ của thai nhi. Có vẻ như nó tiến vào lúc sinh hoặc ngay sau đó. Nhưng bởi vì nó kết nối với thế giới tinh thần, nên làm “những chuyến” thăm ngôi nhà quen thuộc. Trẻ sơ sinh đột tử dường như là khi tinh thần chọn ở lại thế giới tinh thần. Hoặc có lẽ ở lại quá thời gian cơ thể vật lý mới xuất hiện có thể tự hoạt động. Có vẻ như chúng ta cần sức mạnh của tinh thần hợp tác với cơ thể vật lý để duy trì cuộc sống vật lý.

Hỏi: Bạn có nghĩ rằng đôi khi đó là một tai nạn? Tinh thần không trở lại kịp thời gian?

Đáp: Dường như không có “tai nạn” đích thực! Bạn có vẻ cần tin rằng bạn có thể quay trở lại nếu bạn chọn. Bạn dường như cũng cần phải cho phép ý thức của bạn có quyền lựa chọn không làm điều đó.

Hỏi: Chúng tôi không muốn làm bất cứ cái gì dẫn đến nguy hiểm.

Đáp: Nguy hiểm! “Nguy hiểm” không nhất thiết có nghĩa là rời bỏ cơ thể vật lý mãi mãi!

Hỏi: Khi em bé ngủ, tinh thần có đang qua lại cảnh giới tinh thần không?

Đáp: Đó là thời gian dễ dàng nhất cho em bé, vâng. Đó cũng là những gì đang xảy ra với người lớn tuổi và những người đang đau yếu.

Hỏi: Trong thời gian này, họ đang trao đổi với cảnh giới tinh thần?

Đáp: Họ ở đó.

Hỏi: Bạn có thể đưa ra lời giải thích về địa ngục không?

Đáp: Khi bạn chết, tâm trí nhân loại của bạn tin rằng bạn sắp bị đốt trong lửa địa ngục, trải nghiệm đầu tiên của bạn sẽ là cái mà tâm trí bạn gây nên cho bạn. Tuy nhiên, trải nghiệm này không cần phải kéo dài. Nó sẽ là những gì bạn nhìn thấy đầu tiên. Cái tôi mở rộng của bạn có thể phát triển trong cái tốt tích cực gần như ngay lập tức. Tất cả những gì cần là sự thừa nhận. Nhưng nếu bạn tin mình sẽ đi đến địa ngục khi chết, đó là điều đầu tiên bạn sẽ nhận thức được. Địa ngục mà bạn đã làm ra.

Hỏi: Sau đó, bạn sẽ không phải ở lại đó?

Đáp: Vâng.

Hỏi: Làm thế nào họ có thể được giải phóng khỏi cái thứ của tâm trí họ đó?

Đáp: Điều tốt lành vĩ đại nhất, cái mà chúng tôi sẽ gọi là “Thượng Đế” trong cách gọi của bạn. Có vẻ như Thượng Đế có thể khiến mỗi ý thức nhân loại biểu hiện, điều đó là cần thiết để mở ra cánh cửa giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là bạn nhận ra rằng bạn có thể sáng tạo ra bất cứ điều gì bạn mong muốn bằng ý thức của bạn, bởi vì bạn có sức mạnh to lớn nhất với bạn.

Hỏi: Chúng ta là ai? Chúng tôi muốn nghĩ về bản thân như một nhân cách, một cá nhân.

Đáp: Tất cả chúng ta đều là một phần của Thượng Đế.

Hỏi: Thực sự có sự khác biệt giữa thiền và cầu nguyện không?

Đáp: Có một sự khác biệt lớn. “Cầu nguyện” là điều hướng năng lượng một cách có ý thức. “Thiền” là mở ra cho những gì đến. Cầu nguyện là điều hướng, không hỏi nhiều. Cầu nguyện có nghĩa là điều hướng những ý nghĩ của bạn —— cái là sức mạnh của bạn một cách có ý thức.

Hỏi: Vậy lời cầu nguyện là một thứ thực?

Đáp: Cầu nguyện chắc chắn là thực, và nó chắc chắn là mạnh mẽ.

Hỏi: Một số người dùng những bài cầu nguyện trống rỗng. Họ chỉ lặp lại các thứ. Họ thực sự không đặt bất cứ cái gì đằng sau nó.

Đáp: Đó là vì họ bị giới hạn bởi mỗi định nghĩa cá nhân của họ về thuật ngữ.

Hỏi: Trong một số nhà thờ, họ chỉ niệm lại và không có ý nghĩa gì đằng sau nó.

Đáp: Nhà thờ không phải là nơi tốt để tìm sự cầu nguyện chính đáng. Chúng ta hiện chỉ đang học cầu nguyện thực sự là gì. Vì mỗi người chúng ta có nhiều sức mạnh hơn chúng ta biết, khi chúng ta cùng nhau hướng những suy nghĩ của mình đến một mục tiêu nào đó, chúng ta có sức mạnh khuếch đại tuyệt vời. Các nhà thờ có ý tưởng đúng khi hình thành nên một nơi mà mọi người có thể đến với nhau và khuếch đại sức mạnh của họ cho lợi ích lớn hơn. Thật không may, phương hướng đã mất đi.

Hỏi: Họ có phải cầu nguyện với một thực thể hay bất cứ ai đặc biệt không?

Đáp: Cầu nguyện có nghĩa là “Nghĩ những ý nghĩ có ý thức của bạn hướng tới một mục đích cụ thể.” Bạn có thể cầu nguyện hướng đến tiêu cực cũng như tích cực. Người ta hy vọng rằng nó sẽ luôn hướng tới những điều tích cực. Lực lượng tích cực là lực lượng lớn nhất.

Hỏi: Bạn không phải hướng nó về phía một vị thần hay một thực thể khác?

Đáp: Đó là chỗ mà con người đã sai lầm. Lực lượng là tất cả. Giới hạn nó cho một thực thể là không chính xác. Nhắm nó tới “keo dán”.

Hỏi: Vậy họ không cần phải cầu nguyện với một vị thần và nhờ giúp đỡ theo cách đó?

Đáp: Ồ, không! Thượng Đế không phải là “một sinh mệnh” hay “một thực thể”. Thượng Đế, như bạn đang nói về Thượng Đế, là lực lượng tích cực vĩ đại, lực lượng tích cực tập hợp của VẠN HỮU. Gọi là Thượng Đế là “một thực thể”, và đặc biệt là nhân cách hóa Thượng Đế, là giới hạn khái niệm.

Hỏi: Nhân loại thường quen nghĩ về đó như là một con người cao hơn.

Đáp: Đúng vậy. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của bạn.

Hỏi: Vậy khi chúng ta sử dụng sức mạnh cầu nguyện, chúng ta không hướng nó vào bất cứ vật gì. Chúng ta chỉ hướng nó đến một mục đích?

Đáp: Đúng. Mục đích của việc hợp nhất với điều tốt lành vĩ đại nhất, lực lượng tích cực. Keo dán của vũ trụ! Đó là một thuật ngữ thích hợp.

Hỏi: Còn việc cầu nguyện để bảo vệ những cá nhân khác thì sao?

Đáp: Những gì bạn thực sự đang làm là cầu nguyện cho lực lượng tích cực ý thức về cá nhân đó. Bạn đang cầu nguyện cho sự nhận thức của lực lượng tích cực.

Hỏi: Nhưng không có hại gì khi hướng nó tới một “nhân vật” mà chúng ta gọi là Thượng Đế, đúng không?

Đáp: Nó chỉ giới hạn nó (khái niệm).

Hỏi: Còn các thiên thần thì sao? Một số người cầu nguyện với thiên thần và những vị thánh.

Đáp: Những định nghĩa này cũng hạn chế. Tất cả chúng ta đều hoạt động thông qua tâm trí vật lý. Có rất nhiều khái niệm không thể hiểu được đối với bộ não con người: “Vĩnh Hằng”, “Bất Tận” là những khái niệm rất khó để não bộ hạn chế của nhân loại xác định. Vì vậy, nếu là hữu ích khi cá nhân nghĩ về định nghĩa “Thiên Thần, Tinh Linh, và Chư Thần”, đó nên là phương tiện để họ có được hiểu biết lớn hơn. Nhưng nó không phải là điểm kết.

Hỏi: Tôi đã nghe rất nhiều lý thuyết. Tôi nghe rằng khi thế giới được tạo ra, thiên thần là những tinh thần hay linh hồn chưa từng rời khỏi tầm nhìn của Thượng Đế.

Đáp: Sử dụng các định nghĩa như “tầm nhìn” của Thượng Đế thực sự là đang nhân cách hóa lực lượng. Lực lượng có thể biểu hiện dù tâm trí con người có thể tiếp nhận được nó. Tất cả đều đến từ “Nguồn Thượng Đế “. Tất cả đều đến từ Thượng Đế. Bất kỳ thứ tiêu cực nào cũng được tạo thành bởi con người.

Hỏi: Bạn định nghĩa thiên thần như thế nào?

Đáp: Họ là những người phụng sự nhân loại này. Đó là cách chúng tôi định nghĩa họ trong các thuật ngữ tổng quát nhất. Vì có nhiều cấp độ —— chúng tôi nói cấp độ không mang nghĩa là tốt hơn hay kém hơn. Chúng tôi muốn nói đến các tầng thứ trong phụng sự mà họ mang lại cho nhân loại. Nhưng nhóm này được dành riêng cho phúc lợi, để giúp đỡ những người đã chọn nhập thế tại nơi đây.

Hỏi: Tôi nghe rằng họ chưa từng có hiện hữu vật lý. Đó là sự thật? (Vâng) Vậy, họ giúp đỡ những người đã đồng ý trở thành vật lý.

Đáp: Đúng vậy.

Hỏi: Sẽ có ích khi thiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày?

Đáp: Vâng. Thời gian trước khi mặt trời mọc, khi ngày không phải là ngày và đêm không phải là đêm, có một sự tĩnh lặng, một bóng tối và một an bình. Cả Trái Đất nhận thức thời điểm này. Mọi người khác cũng vậy. Động vật và cây cối, gió và nước cũng thế. Đây là thời gian tối ưu, ưu đãi, dễ nhất và tốt nhất để thiền định —— Tất nhiên, nó không phải luôn là thời gian dễ dàng nhất cho những người đang làm việc!

Hỏi: Sẽ có lần tốt nhất thứ hai trong ngày?

Đáp: Vâng, ban mai. Bất kỳ lúc ban mai nào dường như cũng là một thời điểm tốt. Một thời điểm khác dường như là khi mặt trời lặn khỏi tầm mắt. Khi chúng ta có khoảng thời gian hoàng hôn, cũng có một sự tĩnh lặng xảy ra, mà nhân loại chúng ta cũng nhận thức được. Đó cũng là một thời điểm tốt. Không có thời điểm xấu để thiền! Bất cứ lúc nào một nhân loại sử dụng kỷ luật để làm, nó sẽ là một thời gian tốt.

Hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng những suy nghĩ đi qua trong thiền là tư tưởng của chúng ta hay từ những cảnh giới cao hơn?

Đáp: Đó là số lượng cảm xúc và cảm giác kết nối với ý nghĩ đó. Những suy nghĩ ngẫu nhiên xảy ra và lướt qua tâm trí bạn về những điều quá khứ, những thứ mong muốn, suy đoán, hy vọng và ước mơ, không có va chạm cảm xúc mà ấn tượng từ cái tôi lớn hơn của bạn có. Cảm giác là chìa khóa của bạn. Nếu bạn chỉ nghĩ câu trả lời bằng ngôn từ, mà không có cảm giác, nó cần phải được phân tích phản biện. Dường như cảm giác là điều thiết yếu.

Khi được hỏi về việc con người có được hỗ trợ với các phát minh không.

Đáp: Con người có thể cắm chốt vào nhu cầu cho một thứ xác định và tư tưởng có ý thức được tạo ra xung quanh thứ xác định đó. Nó giống như một blob vật lý. Người tập trung vào vấn đề (đây là blob), đã mở để tiếp nhận và thực sự kết nối với hình tư tưởng này. Bây giờ, nhiều người trong số họ không nhận thức. Họ tập trung vào nó một thời gian dài không có nghĩa là họ nhất thiết phải thiền định hay cầu nguyện. Họ có thể chỉ nghĩ về nó rất nhiều. Đối với những người này, phát minh hoặc ý tưởng cho phát minh có thể đã đến trong một giấc mơ hoặc một cái nhìn thấu suốt. Thông thường bạn đọc thấy các nhà phát minh nói rằng khi họ thức giấc, câu trả lời cho bất cứ gì đã ở đó, trong bộ não của họ. Điều này giải thích tại sao, ở những nơi khác nhau trên thế giới, nhiều người lại cùng lúc đưa ra cùng một sáng kiến mới tương tự như vậy. Họ chỉ đơn giản là cắm chốt vào vấn đề đó và các giải pháp đang xoay quanh vấn đề đó. Con người tạo ra vấn đề và giải pháp.

Hỏi: Thậm chí nếu đó là một ý tưởng cực đoan mà chưa ai từng nghĩ tới? Một số sáng chế đã đi trước thời đại của họ.

Đáp: Đó là bởi vì bạn đang suy nghĩ trong định nghĩa thời gian tuyến tính. Thực sự không có cái gọi là “trước”. Tất cả đều tồn tại đồng thời.

Nhân loại và bộ não nhân loại hạn chế của họ sắp xếp mọi thứ theo thứ tự. Đó chỉ là cách con người có thể hoạt động. Họ sẽ giống như những con chuột chạy quanh mê cung nếu không tạo ra những cấu trúc tùy ý này cho bản thân họ.

Về lời tiên tri:

Đáp: Có vẻ tất cả đều là xác suất khả năng. Cũng có vẻ như những người Tây phương chúng ta dường như bị nhốt vào các nét phác thảo hoặc các phân cấp, cái kiểu A, B, C các thứ, cái kiểu mà chúng ta phải đo lường, định nghĩa và mô tả mọi thứ. Vì vậy, chúng ta đã làm ra một khái niệm được gọi là “thời gian”, và bây giờ chúng ta làm ra một khái niệm được gọi là “ngày tháng”. Đặt ngày tháng và thời gian vào các thứ là không đúng đắn đối với nhân loại, bởi đó không phải là phương thức của họ. Đó chỉ là cái cách nhân loại của chúng ta để cố gắng tìm ra mọi thứ. Nó không chính xác. Sử dụng các định nghĩa như “ngày 26 tháng 10” là cách kiểu não trái để cố xử lý các ấn tượng và hoạt động đang diễn ra. Đây không phải là cách tốt nhất để đưa ra dự đoán.

Hỏi: Bạn biết đấy, con người phải có khung thời gian.

Đáp: Họ nghĩ họ cần! (cười)

Hỏi: Nhưng nó giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Đáp: Nó làm dễ dàng hơn, nhưng nó cũng làm tăng thêm sự bối rối về thời gian đồng thời.

Hỏi: Về thời gian đồng thời. Để tôi cho bạn một ví dụ chọn có hoặc không. Thử lấy thế kỷ 14 ở châu Âu. Vào thời hiện đại của chúng ta, chúng ta có sách lịch sử viết về những biến cố xảy ra trong thế kỷ 14 ở Châu Âu. Thời gian đồng thời thì nói rằng thế kỷ 14 ở Châu Âu vẫn đang diễn ra và mọi người vẫn đang làm việc gì đó trong một sự tiếp tục của thế kỷ 14? Hay thế kỷ 14 đang diễn ra ngay bây giờ cùng một lúc?

Đáp: Thông tin tổng thống sẽ chết trong một tai nạn trước cuộc bầu cử đã không xảy ra trong thời gian và địa điểm cụ thể này. Nhưng đó không có nghĩa là nó đã không xảy ra. Đó có nghĩa là nó đã không xảy ra trong tiêu điểm của chúng ta. Chuyện xảy ra và đang xảy ra trong thế kỷ 14 chỉ là những xác suất khả năng giống như ví dụ điển hình về chuyện tổng thống không chết trong tai nạn mà chúng ta biết trong tiêu điểm này. Cuốn sách lịch sử của chúng ta viết về một tiêu điểm.

Hỏi: Những thế kỷ 14 khác mang tính khả năng có thể đang xảy ra bây giờ?

Đáp: Vâng, và chúng đang bị ảnh hưởng bởi những điều mà chúng ta làm trong hiện tại, trong tương lai, và có thể đã làm trong quá khứ, sử dụng các định nghĩa của con người.

Hỏi: Có phải thế kỉ 14 đóng băng theo kiểu nào đó cho nên người dân không tiến vào thế kỷ 15?

Đáp: Giả sử bạn là một người dân thế kỷ 14. Bạn không phải là con người “đơn lẻ”. Cũng giống như nếu bạn đứng ở một nơi và nhìn về phía trước, sau đó điều chỉnh vị trí cơ thể bạn nửa inch sang phải, bây giờ bạn có một tiêu điểm khác trong góc nhìn. Hãy xem có bao nhiêu tiêu điểm góc nhìn khác nhau bạn có thể có, chỉ bằng cách dịch chuyển cơ thể của bạn trong một vòng tròn hoàn chỉnh. Có bao nhiêu xác suất khả năng khác nhau có thể xảy ra cùng một lúc, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Đó là một khái niệm rất khó để con người nắm bắt.

Hỏi: Thật khó vì chúng tôi biết rằng cơ thể vật lý phát triển từ trẻ sơ sinh đến người già. Tôi không thể hiểu khái niệm không có thời gian.

Đáp: Đó là tiêu điểm bạn nhận thức, nhưng bạn cũng nhận biết một đứa trẻ sơ sinh mà chưa phát triển thành người lớn. (Vâng) Vâng, đó là tiêu điểm mà bạn đã nhìn thấy em bé đó vào lúc đó. Em bé đó, trong một tiêu điểm khác, có thể đã già.

Hỏi: Đó là một phần rất khó để tôi hiểu, bởi vì nếu nó xảy ra cùng một lúc, bạn biết cơ thể của chính bạn khác nhau ở những năm khác nhau.

Đáp: Bạn chỉ biết một tiêu điểm. Tiêu điểm vật lý mà chúng ta ở đây bây giờ. Nhưng trong một tiêu điểm khác, Dolores Cannon có thể là một nghệ sĩ xiếc nhào lộn! Trong những giấc mơ bạn nhận thức được một số tiêu điểm khác của bạn. Chúng ta đều vậy. Chúng ta nhìn không giống nhau, chúng ta không có chung những mối quan hệ, nhưng thường thì chúng ta có thể xác định bản thân trong giấc mơ của mình.

Hỏi: Vâng, nhưng họ nói những giấc mơ là tượng trưng.

Đáp: Cuộc sống của bạn là tượng trưng. Tượng trưng là cách chúng ta sống.

Hỏi: Có phải điều duy nhất có vẻ thực là thứ mà chúng ta có thể chú mục vào trong lúc đó?

Đáp: Đúng vậy. Đó là lý do tại sao người ta có thể trải nghiệm tiền kiếp cho Dolores vào chính khoảnh khắc này trong thế kỷ 14 của Thụy Điển hay bất kỳ đâu. Đó là chính xác. Nó chỉ đơn giản là thay đổi tiêu điểm.

Hỏi: Nhưng trong công việc của tôi, tôi đã thấy các khuôn mẫu của cách mà kiếp này ảnh hưởng đến kiếp khác, và dường như nó đang tiến triển.

Đáp: Vâng, trong tiêu điểm đó luôn có sự tiến triển.

Thân chủ: Nếu bạn có một trải nghiệm có phần tổn thương, nếu 10 năm sau bạn ngồi và suy nghĩ về trải nghiệm đó, bạn đang trải qua thời gian đồng thời. Nơi tâm trí bạn đi là khung thời gian với cái mà bạn đang trải nghiệm. Lượng năng lượng mà bạn đưa vào suy nghĩ đó đặt bạn vào trong khung thời gian đó trọn vẹn hơn.

Hỏi: Khi tôi làm hồi quy tiền kiếp, liệu đó có phải là cùng một dòng?

Đáp: Tương tự. Cái mà người ta ưa thích trong nhận thức cuộc đời là đi theo những khuôn mẫu xuyên suốt từ đời này sang đời khác. Nó sẽ giống như các lớp bao phủ. Lấy một hình ảnh cơ sở về cái tôi hoặc linh hồn. Lấy một trang trống với một chiếc vớ được vẽ lên. Lấy một tờ giấy trống khác, đặt cái vớ khác vào, cứ thế cho đến khi bạn có các lớp —— được hình thành đầy đủ với trang gốc. Bây giờ nếu bạn chọn một chiếc vớ bẩn, đó là sự lựa chọn của bạn. Nhưng bạn vẫn có một chiếc vớ.

Hỏi: Một điều chúng tôi đã cố hiểu trong hồi quy tiền kiếp là, nếu nhân cách trong quá khứ ở một quốc gia khác, và ngôn ngữ bản xứ của họ là một ngôn ngữ khác, thì tại sao họ lại giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh?

Đáp: Họ đang sử dụng mạch não của cuộc đời hiện tại. Cái tôi tự động dịch thành các định nghĩa toàn diện của hiện tại.

Hỏi: Họ có thể nói tiếng mẹ đẻ của mình không?

Đáp: Có thể, nếu đối tượng được rút ra hoàn toàn hoặc đồng bộ với tiền kiếp đó.

Hỏi: Đôi khi họ không biết những diễn đạt tiếng Anh thông thường khi họ đang dịch hoặc bất cứ điều gì họ đang làm.

Đáp: Bởi vì họ đồng bộ với tiền kiếp đó. Có thể nói có một sự pha trộn của cả hai kiếp để một số thuật ngữ tiền kiếp hòa trộn với thuật ngữ của hiện kiếp. Có đủ sự pha trộn giữa hai bên để thiết lập một cảm giác gần như lẫn lộn cái tôi vào thời điểm đó. Họ đồng bộ đủ để có thể nhận biết được cuộc đời, để có thể hiểu được cuộc đời. Họ sẽ phải nhận thức được khoảng thời gian đó. Nhưng các chức năng cơ bản của não vẫn bắt nguồn từ ngôn ngữ và nhận thức về hiện kiếp.

Hỏi: Nhưng thỉnh thoảng có thể có từ và cụm từ ngoại quốc lọt qua?

Đáp: Ồ, vâng, vâng.

Hỏi: Và cũng với âm nhạc. Họ có thể hát bằng ngôn ngữ của họ trong thời gian, cái mà chúng ta nghĩ là xa lạ. Vậy điều đó có thể sao?

Đáp: Có thể. Cái gì là không thể?

Giải thích về những gì đang xảy ra khi ai đó dẫn kênh các thực thể.

Đáp: Tất cả những người dẫn kênh, những người phát kênh và những người tiếp kênh, là những khía cạnh của nhau. Một cách so sánh sẽ giống như một bảng mạch điện. Mỗi cuộc sống cá nhân hoặc khía cạnh là một điểm trên tấm bảng đó. Dòng điện đi từ điểm này sang điểm kia, nhưng chỉ khi một điểm cụ thể hoặc mạch cụ thể được mở thì kết nối xảy ra. Bảng mạch này sẽ là một kích cỡ lớn cho mỗi siêu linh hồn. Bạn hoàn toàn vượt xa hơn so với chỉ là một mạch cá nhân. Bạn được kết nối bởi mỗi cái. Để dẫn kênh qua một mạch khác, mô hình điện đó phải giống nhau. Trọng yếu của bạn như một cái tôi cá nhân là quan trọng nhất, nếu bạn không cho phép kết nối này xảy ra, mạch đó bị cắt bởi một phía. Để cho phép và trải nghiệm trọn vẹn mạch đó, sự đơn giản của năng lượng, cái là tình yêu, là quan trọng nhất. Tất cả ý tưởng về nâng cao ý thức và trở nên tích cực trong cuộc sống của bạn, tất cả nó chung quy là yêu thương bản thân. Làm thế nào bạn có thể trao tặng tình yêu nếu bạn không cảm thấy tình yêu? Làm thế nào bạn có thể thể hiện và cho đi những thứ bạn không có? Đó là yêu thương bản thân; gọi nó là tự tôn, gọi nó là tự trọng, gọi nó bằng bất cứ thứ gì bạn muốn. Nó vẫn là yêu thương bản thân. Tôi chỉ là một kết nối trong mạch, một khía cạnh của người phát kênh qua tôi.

Về luân hồi:

Hỏi: Nếu một người đã rời bỏ cuộc sống này và tin mình sắp được đầu thai trong một cuộc đời khác, anh ta có thể chọn thời gian và địa điểm không? Hay nó ngoài tầm tay anh ta?

Đáp: Không có gì ngoài tầm tay bạn. Bạn hoàn toàn và triệt để kiểm soát cuộc sống bạn. Nếu bạn cảm thấy thu hút đến một quốc gia hay thời gian cụ thể, linh hồn, hãy nói như vậy, sẽ tự động lập trình mong muốn vào cái tôi. Khát khao đã có ở đó trước ý nghĩ có ý thức. “Ồ, tôi muốn sống ở Tây Tạng vào năm 2002.” Những suy nghĩ này là của bạn, những suy nghĩ này là chương trình của bạn.

Hỏi: Bạn có thể lùi vào một cuộc đời 10.000 trước Công Nguyên dễ dàng như bạn có thể đi vào năm 2001? Nói cách khác, nếu thời gian là đồng thời và chúng ta suy nghĩ trong định nghĩa thời gian tuyến tính, bạn có thể đi ngược cũng như đi tới?

Đáp: Chắc chắn rồi.

Hỏi: Làm thế nào thực hiện?

Đáp: Làm thế nào? Nó đã được làm. Thế giới như bạn biết về nó, thực tại như bạn đã biết, đã được hình thành đầy đủ. Nó không phải là một miếng của chiếc bánh, hay một lớp vỏ bánh vẫn chờ được làm đầy và nướng. Nó là chiếc bánh. Nơi bạn hiện diện bây giờ chỉ là nơi tư tưởng có ý thức của bạn hiện diện để được điều hướng. Hết thảy là tất cả, nhưng để khiến các thứ bớt lẫn lộn, và do bản chất của thực tại này, bạn đang nhận thức về hiện tại. Đó không có nghĩa là hôm qua không hoặc chưa từng xảy ra, hay ngày mai là không hoặc chưa từng xảy ra. Nó là hiện tại. Nơi bạn chọn để chú mục vào là nơi bạn đặt bạn vào thời gian, nhưng tất cả là vậy.

Hỏi: Giả sử một người muốn trở lại thời kỳ cụ thể và thực hiện một thay đổi lịch sử. Có khả năng có được một tương lai hoàn toàn mới mẻ từ sự thay đổi đó không?

Đáp: Câu hỏi tuyệt vời. Vâng, có thể. Tuy nhiên, trước hết cần sức mạnh của niềm tin rằng điều này có thể được thực hiện. Nó sẽ cần một trải nghiệm nhận thức đầy đủ từ ý thức, tiềm thức, siêu ý thức để thực hiện việc này. Điều đó không có nghĩa là lịch sử hiện tại sẽ khác đi với những người tham dự trong thời gian đó. Những gì nó sẽ làm là gây nên một nhánh phân kỳ, một lối chữ “Y” trên đường. Tạo ra một thực tại khác biệt. Nhưng nó không nhất thiết phải thay đổi thực tại cho những người tham gia ở đây lúc này.

Hỏi: Đó sẽ là một thực tại khả năng? (Vâng) Trước đây có từng xảy ra chuyện đó chưa?

Đáp: Mọi thứ xảy ra trước đó, sau này, bây giờ. Để có được khả năng đó, sẽ có một mức độ —— vì không có từ tốt hơn —— một mức độ nhận thức mà cá nhân đó đạt được. Cá nhân này nhìn thấy, nhận thức và biết được khuôn mẫu của cuộc sống, sống những sự kiện xã hội. Lịch sử cũng sẽ được nhận thức bởi những bài học hoặc nhận thức thu được, và sự cần thiết của những linh hồn để trải nghiệm những điều nhất định. Họ đi cùng dòng, hãy nói như vậy. Họ sẽ hiểu và đang hiểu những khuôn mẫu đó là tốt nhất, thích hợp nhất. Họ thu được nhận thức về sự chấp nhận. Rõ ràng chứ?

Hỏi: Không hoàn toàn.

Hỏi: Chúng ta có chọn ngày sinh của mình không?

Đáp: Vâng, bạn chọn.

Hỏi: Ngay cả khi ai đó được sinh mổ?

Đáp: Họ chọn một người mẹ cần phải sinh mổ.

Hỏi: Tại sao ngày sinh lại quan trọng?

Đáp: Mọi thứ trong vũ trụ này ảnh hưởng đến mọi thứ khác.

Hỏi: Chúng ta có một mục đích cụ thể không?

Đáp: Vâng. Trong bạn có một nhận thức về mục đích đó. Bạn đang thực hiện mục đích của mình, dù ý thức bạn có nhận thức về hiện thực đó hay không. Bạn đang thực hiện mục đích của bạn. Nhận biết mục đích đó là gì chính là vấn đề bạn muốn biết. Nghe đơn giản như vậy. Bằng cách trở nên ít quan tâm đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người này người kia để có thêm thông tin, và bằng cách trở nên nhận thức đầy đủ hơn và hòa hợp với bản thân bằng cách học tin tưởng bản thân. Bằng cách thiền, bằng tất cả các phương pháp phù hợp với bạn, bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn. Học yêu thương bản thân là mục đích cuối cùng. Nếu nó được nhận biết hoàn toàn, thì mọi thứ khác mà bạn muốn nỗ lực đều xuất phát từ khả năng để yêu thương bản thân.

Hỏi: Bạn nói “cuối cùng” nghĩa là gì?

Đáp: Cuối cùng, tối hậu. Đây chính là những gì về thực tại này, hiện hữu này, Trái Đất này, trải nghiệm nhân loại này. Là để học yêu thương bản thân. Đây chính là những gì về nâng cao, những gì về mở rộng, những gì thực tại này có thể, cần và có khả năng phát đạt: yêu thương bản thân. Đây chính là những gì về sinh mệnh nhân loại.

Hỏi: Bạn dường như cho biết rằng một khi đạt đến thì ở đó sẽ có những thực tại khác mà chúng ta sẽ đi tới. Đây có phải là những gì bạn đang nói không?

Đáp: Có những thực tại khác không? (Vâng) Bạn có nghĩ rằng bạn đang bị giới hạn trong cái này không?

Hỏi: Vậy thì bạn không thể gọi nó là cuối cùng.

Đáp: Không phải cuối cùng, không. Đây là mục đích chính. Đây là mục tiêu —— mục tiêu, là từ đó —— cho thực tại của nhân loại.

Hỏi: Mất khoảng bao nhiêu kiếp để học yêu thương bản thân?

Đáp: Bao nhiêu? Chúng ta ước gì không quá nhiều, nhưng về lâu dài, nó thành vấn đề sao?

Hỏi: Làm thế nào thế giới thực hiện được thực tại cụ thể lệch xa lối mòn đó? Khi mà chúng ta đang bị dạy rằng yêu thương bản thân là chuyện không được phép?

Đáp: Bạn đã chọn nó.

Một câu hỏi về song sinh.

Thân chủ: Quyết định được đưa ra với linh hồn khác dựa trên tình yêu. Bạn không thể có được bất kỳ cái gì gần gũi hơn trong cảnh giới vật lý. Vì các bạn có DNA giống nhau, những suy nghĩ của các bạn chủ yếu hoạt động theo cùng một cách. Tất nhiên, không phải là chung một ý nghĩ, chỉ là quá trình này rất tương tự. Nhưng có một khuôn khổ và bạn không cần phải điền vào mọi chỗ trống, bởi vì bạn biết. Họ muốn trở lại với một người họ yêu thay vì đến một mình. Và đây là những thời điểm khó khăn. Họ cần loại hình đồng hành bằng hữu này vì đó là bất biến. Và không có nhiều sự kiên định trong những cuộc đời này.

Trong buổi làm mẫu tại một lớp thôi miên của tôi, người này muốn biết về chị em song sinh đã chết của mình. Tiềm thức nói cô ấy đã hoàn thành những gì cô phải làm, “Cô ấy đã học được bài học của mình, và đã đến lúc ra đi.” Nói ra thật dễ dàng, nhưng nó vẫn không làm cho đau buồn vơi bớt. “Điều đó khiến cô ấy vô cùng đau đớn. Nó sẽ làm cô ấy đau đớn một thời gian dài. Đối với song sinh, có một cái gần như sợi dây vàng, nếu bạn có thể hình dung. Một sợi dây vàng rất chắc gắn kết họ. Và ngay cả trong cái chết —— hoặc cái mà bạn gọi là “chết” —— nó vẫn không bị cắt đứt hoàn toàn. Vì vậy, họ sẽ mãi mãi là một phần của nhau.”

Vài năm trước tôi đã tìm ra lời giải thích cho song sinh dính liền. Giả sử hai linh hồn đang thảo luận về hợp đồng của họ với nhau trong lúc ở cõi tinh thần chuẩn bị trở lại trường học Trái Đất. Họ đã yêu thương lẫn nhau và ở cùng nhau trong suốt nhiều nhiều kiếp. Có thể tổn thương gì đó đã xảy ra trong kiếp sống mà họ vừa rời đi. Bây giờ, một trong số họ nói, “Chúng ta sẽ không bao giờ bị tách ra nữa!” Một yêu cầu đơn giản mà tạo ra những hậu quả khôn lường. Và một lời giải thích vô cùng hợp lý.

Một khách hàng của tôi có câu hỏi về sự ra đời của mình. Cô ấy là một người trong ca sinh ba. Trong ba người đó, một sinh ra đã chết, người thứ hai bị tâm thần buộc phải sống suốt đời trong viện điều dưỡng, và người thứ ba là khách hàng nữ này. Cô ấy muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra. Tiềm thức cho biết người đầu tiên trong sinh ba đổi ý khi vừa ra đời, quyết định mình không muốn được sinh ra tại thời điểm đó. Điều này dẫn đến kết quả thai chết lưu. Người thứ hai trong sinh ba sau khi được khoảng hai ba tháng tuổi quyết định mình có thể học hỏi nhiều hơn trong cuộc đời này bằng cách bị khuyết tật về tâm thần, vì vậy phát triển các vấn đề về tâm thần. Người mẹ đã nói đứa trẻ có vẻ bình thường cho đến khi nó được khoảng hai ba tháng tuổi, sau đó một cái gì đó đột ngột xảy ra. Các bác sĩ không đồng ý, họ nói bệnh này là bẩm sinh, không thể phát sinh sau đó. Tôi nghĩ những lời giải thích tôi đã tìm thấy nghe có lý hơn, bởi vì linh hồn có quyền kiểm soát các loại cơ thể mà nó cư trú.

Cuộc sống song song.

Hỏi: Nếu mỗi người chúng ta đang sống trong những cảnh giới khác nhau của hiện hữu, đó có phải là cuộc sống song song không?

Đáp: Chính xác. Theo nghĩa mà mỗi người các bạn —— vào thời điểm này trong cuộc sống của mình —— chỉ đơn giản là các khía cạnh của cái tôi toàn thể đích thực của bạn. Tức là, những điểm ghim của bạn về nhận thức. Nhận thức tổng thể của bạn vượt xa mọi thứ bạn có thể bao quát hay tưởng tượng ở cấp độ của mình. Do đó, dễ thấy khi nhận thức của bạn tăng trưởng, khi bạn nới rộng thực tại của mình sang thang bậc tâm linh, bạn sẽ thấy rằng nhận thức của bạn chồng chập với nhận thức của các cá nhân khác. Như thế ở cấp độ tối cao, bạn thực sự đang ở trên cảnh giới Thượng Đế nơi tất cả là một. Nhận thức của bạn trên tầng thứ của bạn chỉ đơn giản là một điểm ghim rút ra hoặc một điểm ghim chú mục của nhận thức tinh thần tổng thể đó. Và do đó, có thể thấy rằng ở các cấp độ khác nhau, nhận thức của bạn thực sự chồng chập với những người khác. Như vậy chung quy, tất cả đều là một. Vì vậy, tất cả cuộc sống chung quy là đồng thời.

Hỏi: Bạn trước kia đã nói chúng ta chỉ là chóp đỉnh của tảng băng trôi chính mình.

Đáp: Chính xác.

Thân chủ: Cầu vồng nhắc chúng ta về màu sắc của năng lượng và sự sáng tạo. Chỉ một lời nhắc nhở, có nhiều cách để chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Màu của sự sáng tạo là tất cả các cấp độ màu sắc khác nhau vượt quá hình dung của sinh mệnh nhân loại. Chỉ để nhắc nhở chúng ta từng có một thời điểm khi năng lượng này quấn quanh chúng ta trong một cõi giới khác. Đây là lời nhắc nhở về cái gọi là nhà, về năng lượng tình yêu. Lời nhắc nho nhỏ này cho thấy rằng có nhiều màu sắc hơn màu sắc mà chúng ta thực sự nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ một hồi tưởng về cái gọi là nhà.

Thân chủ: Tôi nghĩ chúng ta nên nhớ rằng khi một trong chúng ta khai mở, nó mở ra một cái gì đó trong tất cả chúng ta. Chúng ta đều được kết nối. Chúng ta là một. Chúng ta không phải là đơn vị cá nhân tự trị. Chúng ta có nhân cách cá nhân, nhưng trong bức tranh lớn hơn, chúng ta được kết nối. Chúng ta nên nhắc nhở mình rằng tất cả chúng ta là một, và trước tiên chúng ta là những sinh mệnh thuộc tinh thần.

Một phụ nữ chết trẻ trong vài kiếp. Tiềm thức giải thích, “Cô ấy đã học được nhiều thứ mình cần phải học, và không còn mục đích gì để tiếp tục.” Cô ấy đã sống lâu hơn trong cuộc đời này. “Lần này mất nhiều thời gian hơn để cô ấy học các bài học của mình. Cô ấy quên mình đã sẵn sàng giải phóng khỏi cơ thể này. Bạn luôn thiết lập một cách để thoát khỏi cơ thể trước. Phải có một cách để thoát ra, và nó có thể là bất cứ cách nào bạn chọn. Cho dù là bệnh tật hay tai nạn, phù hợp với trải nghiệm học hỏi. Nhưng khi đến thời gian để thoát ra, đương sự quyết định, và sẵn sàng đi. Không ai khác có thể đưa ra quyết định cho họ.”

Thân chủ: Có rất nhiều năng lượng trộn lẫn trong đám đông. Bạn phải cẩn thận dựng lên sự bảo vệ trước khi đi ra ngoài trong đám đông. Đôi khi năng lượng của đám đông có thể bám lên bạn. Nếu có, nó đang xả tháo. Bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Có quá nhiều người đói khát năng lượng, vì rung động của họ không đủ cao để tạo ra năng lượng chất lượng tốt. Vì vậy, khi họ tìm thấy và cảm nhận được ai đó có rung động cao, họ sẽ bám vào và sử dụng năng lượng đó. Giống như họ hút đi.

Tôi đã nghe họ được gọi là “ma cà rồng tâm linh”. Đó là một từ tiêu cực, nhưng đó là cùng một ý. Họ không làm việc này một cách có ý thức, nhưng họ lấy đi năng lượng. “Bạn phải tự bảo vệ mình, ngay cả khi bạn đi mua sắm. Bất cứ nơi nào bạn đến mà có một nhóm đông người. Đó là điều cực kỳ quan trọng để bạn duy trì năng lượng ở cấp độ cao nhất. Cơ thể bạn có trí thông minh. Lắng nghe cơ thể bạn. Nói chuyện với nó thường xuyên. Nó thích điều đó. Nó thích được nhìn nhận. Chất magie rất quan trọng đối với cơ thể. Với việc cho ra nhiều năng lượng, magie sẽ giúp bạn hấp thụ nhiều năng lượng hơn trong chính mình.”

Một khách hàng đến văn phòng tôi, cô ấy không thực sự có bất kỳ vấn đề trọng yếu nào, cũng không quá quan tâm đến việc tìm tòi tiền kiếp. Khi chúng tôi nói chuyện, rõ ràng là cái chết của em gái vẫn còn ảnh hưởng lớn đến cô. Cô không chắc về một thế giới bên kia, dù cô đã lớn lên trong môi trường Nhà thờ nghiêm ngặt. Đã gần một năm và cô vẫn dành phần lớn thời gian nghĩ về em gái, khóc và đau buồn. Khi chúng tôi bắt đầu phiên, tôi nghĩ nó sẽ tiến triển như thường lệ. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy thấy mình và em gái đã ở bên nhau trong một tiền kiếp. Nhưng thay vào đó, cô đi ngay vào một khu vườn xinh đẹp. Có những bông hoa tuyệt vời sắc màu rực rỡ, và âm nhạc huy hoàng trong không trung. Từ mô tả, tôi biết có lẽ cô ấy không ở trong hoàn cảnh trên Trái Đất. Khi tôi hỏi cô ấy có thể thấy ai không, cô nhìn thấy em gái đến với mình qua những bông hoa, mặc một chiếc đầm dài trông đẹp và rạng rỡ. Họ nắm lấy tay nhau, và em gái nói với cô ấy đầy cảm xúc: “Để em đi! Chị có thể thấy rằng em đang rất tốt!”

“Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Mọi người nghĩ em đã khỏe lên. Nhưng rồi em chết.”

Em gái trả lời, “Đã đến lúc em phải đi. Em đã làm tất cả những gì em đặt ra để làm trong cuộc đời đó, và đã đến lúc để đi.” Sau đó em gái nói có ai khác sẽ gặp cô trước khi cô rời khỏi nơi xinh đẹp này. Và cha mẹ họ xuất hiện trông khỏe mạnh, trẻ trung và hạnh phúc. Họ nói với cô ấy, “Con có thể thấy cả nhà đều ổn. Ở đây rất đẹp. Không có gì để buồn cả. Khi đã tới lúc, con cũng sẽ đến đây, và cả nhà sẽ chờ con.” Những người hoài nghi có thể nói phiên này chỉ là hoàn thành ước nguyện cho nỗi đau của cô ấy. Nhưng nó thực sự có vấn đề sao? Tôi đã làm đủ các phiên để biết rằng đó là sự thật, và cuộc gặp gỡ là món quà để cô ấy có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Tôi được cho biết đau buồn chỉ níu chân linh hồn ra đi, giữ nó không đến nơi mà nó nên đến. Khi chúng ta đau buồn, đó là một hành vi ích kỷ, bởi chúng ta chỉ đau khổ cho chính bản thân, vì cái cách sự mất mát của bản thân đang ảnh hưởng đến chúng ta. Nó không ảnh hưởng đến những người thân yêu đã mất đi của chúng ta theo cách đó. Họ đã sống cuộc đời của họ, họ đã tìm đến đường thoát ra vì đã đến lúc. Họ bây giờ phải tiếp tục trên con đường của chính họ. Họ hạnh phúc hơn khi trở về “nhà”.

PHẦN 2
DẠNG SỐNG KHÔNG PHẢI CƠ THỂ CON NGƯỜI

Chương 3
NHỮNG DẠNG SỐNG KHÁC NHAU

Khi chủ đề luân hồi được đưa ra, vẫn có những người chỉ trích: “Ý của bạn là gì, tôi đã từng sống trước đây? Không thể nào! Đây là cơ thể duy nhất, cuộc sống duy nhất mà tôi từng có. Đây là thứ duy nhất là thực.” —— Đó là nhóm những người thậm chí chưa bắt đầu bước chân vào thế giới hấp dẫn của điều chưa biết.

Tiếp đó, nhóm kế tiếp bị sốc khi phát hiện ra (thông qua thôi miên hồi quy) rằng họ đã có một kiếp khác trước kiếp này. Họ sốc vì nó đe dọa hệ thống niềm tin của họ. Nó đã khiến họ suy nghĩ. Thông thường khi người đó bắt đầu tìm tòi, tiềm thức sẽ đủ khôn ngoan để chỉ cho họ những gì họ có thể xử lý. Kiếp sống mà họ được thấy thường là cuộc sống ù lì, nhàm chán, bình phàm. Cái mà tôi gọi là “cuộc sống đào khoai tây.” Thường thì không có chấn thương hay kịch tính gì, bởi họ chưa sẵn sàng để xử lý nó. Tuy thế, họ sẽ thấy rằng nó trả lời những vấn đề của họ, thường là về mối quan hệ gia đình các thứ. Tôi có thể lấp đầy không chỉ một cuốn sách, mà còn nhiều cuốn sách, với hàng ngàn tiền kiếp tôi đã tiến hành. Nó đã trở nên phổ biến đến mức không còn giá trị với một người viết như tôi. Nó chỉ có giá trị cho khách hàng như là liệu pháp. Vì vậy, tôi chỉ viết về những ca mà tôi nghĩ bây giờ sẽ mở rộng kiến thức của chúng ta về luân hồi qua giá trị trị liệu của nó. Một lượng lớn các ca tôi đã tiến hành chứa ngày tháng, tên họ, địa điểm mà có thể được nghiên cứu bởi những người tò mò để kiểm tra tính xác thực của chúng. Một số người có nhu cầu xác minh như vậy để “chứng minh” trải nghiệm của họ. Tôi nói với họ rằng họ được chào đón để kiểm tra các ca nếu họ cần. Tôi thì không cần xác minh như vậy. Tôi biết vượt lên bóng tối nghi ngờ, luân hồi là có thật. Tôi biết và tin tưởng đầy đủ rằng nó chứa đựng mọi câu trả lời, đặc biệt là những điều mà Nhà thờ đã dán nhãn là “bất khả tư nghị”.

Nó có nghĩa là 90% tiền kiếp mà tôi khám phá sẽ bình thường và đơn giản. Đây là phương thức của thế giới. Đây là phương thức cuộc sống của chúng ta. Trên thế giới có nhiều thường dân hơn xa những người có tên trên báo. Khi người ta phát hiện mình đã có ít nhất một kiếp sống khác, nó sẽ phải chìm nghỉm trong đó. Một số người bác bỏ coi đó là bất khả thi, trở về sinh hoạt bình thường và an toàn, chấp nhận các hệ thống niềm tin của họ. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi không ở đây để thay đổi niềm tin của bất cứ ai. Công việc của tôi là trình bày những gì mình tìm thấy, sau đó để người đọc tự bổ khuyết tâm trí của mình.

Tiếp đó, có những người đã khám phá ra thực tế cuộc sống hiện tại này không phải là tất cả. Rồi họ muốn khám phá thêm. Họ phải cẩn thận không để bị choáng ngợp bởi những gì họ có thể khám phá, vì cuộc sống của họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa. Người ta bảo một khi đã học được điều gì đó, chúng ta không thể xóa nó đi. Nếu họ kinh ngạc rằng mình từng sống một kiếp khác trên Trái Đất, hãy tưởng tượng xem họ có thể làm gì để khám phá đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc khám phá, là đỉnh của tảng băng trôi. Tôi đã phải trải qua những thay đổi tương tự trong hệ thống niềm tin của mình suốt 40 năm tiến hành thử nghiệm này. Và khi tôi làm việc, tôi đã mở ra các cửa ngõ vào những khả năng không giới hạn. Sự đa dạng của tiền kiếp chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng, và một số mà tôi nhận được bây giờ lại thách thức trí tưởng tượng. Đó là mục đích để viết loạt sách Vũ Trụ Xoắn. Tôi đã rời khỏi thế giới bình thường cách đây rất lâu. Và độc giả của tôi nói họ đã sẵn sàng để mở rộng tâm trí của mình với tôi. Và vì vậy chúng ta hãy cùng đi khám phá.

Trái Đất chỉ là một trong những trường học mà chúng ta đi đến, để học các bài học và thu thập thông tin cuộc sống. Bạn có thể có rất rất nhiều, hàng trăm thế kỷ sống trên Trái Đất, nhưng bạn cũng từng có kiếp sống trên các hành tinh và chiều kích khác. Tôi đã khám phá điều này trong hai quyển đầu của loạt sách, và trong quyển này tôi sẽ tiếp tục cung cấp các ca mà sẽ tăng trưởng thêm tâm trí của độc giả.

Tuy vậy, tôi phát hiện rằng cơ thể nhân loại vật lý chỉ là một hình thể mà linh hồn có thể mang. Hầu hết mọi người nghĩ vật lý là phương thức duy nhất họ có thể xuất hiện mà không hiểu rằng bạn là có một cơ thể, chứ bạn không phải là một cơ thể. Đây chỉ là “bộ đồ” mà bạn đang mặc vào thời điểm hiện tại. Và giống như mọi thứ quần áo, dù chúng ta gắn bó với chúng thế nào đi nữa, cuối cùng chúng cũng sẽ hư mòn và phải bỏ đi. Sau đó chúng ta chỉ đơn giản là tìm lấy một bộ đồ khác, một bộ phục trang khác cho vai kế tiếp mà mình sẽ đóng trong vở diễn vũ trụ về sự sống. Tại sao phục trang kế tiếp đó phải là một cơ thể con người? Tại sao nó không thể là một vật thể động vật, thực vật hay vật vô tri vô giác? Ai lập luận rằng những thứ đó không có sự sống? Mọi sự sống là về trải nghiệm và học tập. Ai nói bạn không thể học được gì từ việc trở thành một hòn đá hay một con chó? Nó chỉ có nghĩa là bạn phải mở rộng tâm trí mình thêm chút nữa để định nghĩa sự sống là gì. Người ta nói với tôi: “Tôi có thể chấp nhận ý tưởng rằng tôi đã làm một con người từng sống trước đây. Nhưng làm một con vật? Không, tôi không thể tin được.”

Trong công việc của mình, tôi thấy rằng chúng ta phải trải nghiệm cuộc sống làm mọi thứ trong mọi hình thức một cách tuyệt đối trước khi chúng ta kết thúc với trường học, các bài học, sự giáo dục của mình. Chúng ta phải biết nó là như thế nào trong mọi tình huống khả năng trước khi chúng ta có thể trở lại với Tạo Hóa, Thượng Đế, Nguồn. Trong các chương sau sẽ nói thêm về cuộc hành trình của chúng ta kể từ khi rời khỏi Nguồn, và những gì được yêu cầu để trở lại Nguồn. Trong mục này, tôi sẽ trình bày các ca mà tôi đã tiến hành khi người đó không đi đến kiếp sống với một cơ thể nhân loại điển hình trong một cuộc sống Trái Đất điển hình. Tuy vậy, tôi nghĩ nó sẽ cho thấy những bài học có giá trị có thể được học bằng cách hiện hữu (thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn) trong những phương tiện khác. Nó sẽ bắt đầu cho thấy bao nhiêu là cần thiết trước khi chúng ta có thể tốt nghiệp từ trường học cuộc sống. Hãy cẩn thận! Hệ thống niềm tin của bạn chắc chắn sẽ bị thách thức, và tâm trí của bạn chắc chắn sẽ bị bẻ cong. Hãy hy vọng chúng sẽ bay mở và bắt đầu hấp thụ như một miếng bọt biển.

Người tới văn phòng hoặc gặp tôi trong những chuyến đi và muốn có liệu pháp tiền kiếp là những con người bình thường đến từ mọi tầng lớp có thể của cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ biết được bằng cách nhìn vào bề ngoài hay tiểu sử của họ. Điều này quan trọng. Họ ở đây để sống một cuộc sống càng bình thường càng tốt trong thế giới quay cuồng này. Những kí ức khác vẫn được giấu trong hồ sơ máy tính của tiềm thức, và chỉ được phóng thích khi tiềm thức nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp. Trong công việc, tôi luôn đưa đương sự xuyên tới tiền kiếp thích hợp đầu tiên, và thường thì đáp án cho vấn đề của họ được tìm thấy ở đó. Sau đó, tôi gọi tiềm thức ra trả lời bất kỳ câu hỏi nào còn lại. Câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là, tại sao tiềm thức chọn cuộc đời này cho đương sự biết. Logic của nó vượt xa chúng ta, và lời giải thích của nó thường là một cái gì đó chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến bằng logic nhân loại rất hạn chế của mình. Tuy nhiên nó đặt mọi thứ đúng chỗ và có lý đến hoàn mỹ. Vì vậy, đây là thông lệ tôi làm trong các ca được mô tả trong cuốn sách này. Tôi nghĩ người đọc cũng sẽ bối rối như tôi trong lúc đương sự được đưa vào tiền kiếp, mãi đến khi tiềm thức tiết lộ câu trả lời. Đấy là lý do tôi rất thích công việc này. Tôi đang làm việc với một nguồn tri thức cực kỳ mạnh mẽ với những khả năng to lớn thách thức trí tưởng tượng. Và bạn sẽ nhận thấy rằng nó luôn trả lời giống nhau, sử dụng cùng thuật ngữ. Vì vậy, tôi luôn biết tôi đang nói chuyện với cùng một phần phổ quát. Nó xuyên qua mọi người tôi làm việc cùng. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về những người hoặc những gì đang cùng tôi giao tiếp. Tôi đã trở nên quen thuộc với nó, giống như nói chuyện điện thoại với một người bạn cũ.

Những Cuộc Sống Động Vật:

Khi bước vào kiếp sống, Wendy đã bối rối và báo cáo điều gì đó cô ấy khó hiểu. “Tôi đang ở trên mặt nước. Tôi là cái gì đó nhỏ xíu xìu xiu trên chiếc lá này trôi nổi trên mặt nước. Đây thậm chí vô lý.”

D: Chúng ta hãy nói về nó. Bạn nói cái gì đó nhỏ xíu xìu xiu có nghĩa là gì?

W: Tôi không biết. Tôi chỉ rất nhỏ, còn lá thì rất lớn. Tôi đang nổi ở đó. Tôi biết tôi đang sống. Tôi có nhận thức. Nước tĩnh lặng trong lành. Nhìn như kính.

D: Nếu bạn nhìn phía trên chiếc lá, bạn có thấy gì khác không?

W: Cây. Đó là cây lỏm chỏm mọc dọc theo rìa nước. Rễ nửa trong nước, nửa trong đất. Tôi không biết tôi đang làm gì ở đây. Tất cả những gì tôi thấy là nước, cây và lá.

D: Bạn có thể trở nên nhận thức bản thân.

W: (Ngạc nhiên) Một con sâu! Màu vàng, múp míp; rất nhỏ, nhưng múp míp. Tôi ước gì có cánh tay và tôi không có cánh tay. Tôi có chân, nhưng chúng ú nu. Tôi đang mắc kẹt ở đây trên chiếc lá này. Có vẻ như tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lắc lư. Không thể ra khỏi lá vì tôi không biết bơi. Nhưng tôi cũng không muốn ở lại đây. Nguy hiểm. Tôi nghĩ một con chim có thể bắt tôi.

D: Làm thế nào bạn lại ở trên nước?

W: Tôi rơi khỏi cây. Tôi nằm trên lá. Tôi đoán tôi đã chọn sai lá.

D: Ồ! Đó hẳn là một kinh nghiệm. Bởi vì thường bạn sẽ tránh xa nước, phải không? (Chắc rồi.) Bạn ăn gì khi ở trên cây?

W: Lá.

D: Ồ! Liệu nó có tốt không?

W: Đó chỉ là những gì tôi ăn. Có vẻ đó là một cuộc sống không có gì.

D: Bạn ăn lá như thế nào?

W: Chỉ bằng miệng, khi tôi bò trên cái chân ú nu của mình. Tôi cảm thấy ức chế —— Ôi! Bây giờ tôi đang trôi đi. Có vẻ như là một dòng chảy. Hình như nước chảy mạnh phía trước. Có một thác nước, trông to lớn, nhưng không phải. Chỉ là tôi quá nhỏ. Tôi sắp xuống ghềnh, các cạnh của lá đang cuộn lên. Chúng tôi đi nhanh. Ối! Tôi sắp bị cuốn xuống nước. Nhưng dường như có một bong bóng khí hình thành xung quanh tôi và chiếc lá trong khi chúng tôi xuống dưới. Bởi vậy, nó nẩy lên nẩy xuống, nẩy lên nẩy xuống. Thật ngớ ngẩn! Nẩy lên nẩy xuống, nẩy lên nẩy xuống. Vì vậy, tôi không bị chết đuối. Sau đó tôi rốt cuộc trôi xuống một hồ nước yên tĩnh hơn. Ánh mặt trời chiếu sáng. Tôi chỉ đang nằm trên chiếc lá này.

D: Bạn đã có một cuộc phiêu lưu rất khá.

W: Thật đáng sợ.

D: Bây giờ bạn sẽ làm gì?

W: Chỉ nằm trên đó, vì tôi không thể bơi. Cô ấy sẽ chết chìm? Hay một con chim sẽ thấy và gắp cô khỏi lá? 40

D: Chúng ta có thể rút thời gian lại. Cuối cùng xảy ra chuyện gì?

W: Chiếc lá cuối cùng vượt qua và móc vào bờ. Tôi có thể bò trở lại cỏ. Vì bờ đất lấn trên mặt nước, tôi có thể bò lên sau đó trở lại ngọn cỏ.

D: Tôi cá rằng bạn cảm thấy tốt khi ra khỏi nước.

W: Tất nhiên. Tôi không muốn đi ra đó một lần nữa. Tôi sẽ gia nhập với những con sâu khác như tôi. Họ mừng vì tôi ổn. Nó giống như một cuộc hội họp.

D: Họ nhận ra bạn?

W: Vâng.

D: Bạn có nói với họ những gì đã xảy ra không?

W: Có. Họ nói những con sâu khác không may mắn như vậy.

Người ta có thể tự hỏi làm thế nào các nhóm sâu khác biết cô ấy, bởi họ rõ ràng cách nhau một khoảng mà một con sâu nhỏ rất khó vượt qua. Tôi đã tìm thấy lý do trong buổi đầu công việc, được báo cáo trong cuốn Between Death and Life: động vật và thực vật thuộc về một nhóm linh hồn khác với con người. Trong khi con người dường như hoạt động như một cá thể, thì thực vật và động vật lại được gia nhập trong một mối liên kết phổ thông như là một linh hồn nhóm mà tương tác ở cấp độ tinh tế hơn. Tôi nhận thức điều này vào một ngày khi đang lái xe trên đường quê của mình. Tôi thấy một đàn chim khổng lồ dâng lên từ rặng cây. Chúng lập tức tạo thành một khối lớn mà xoáy tròn và hòa quyện trên bầu trời. Chúng là các dạng sống cá thể, nhưng chúng tương tác như một trí thông minh, như một ý thức, với một tâm trí đơn. Đây cũng là một so sánh tốt cho khái niệm Nguồn sẽ được trình bày sau này. Chúng ta là một, nhưng chúng ta cũng là một phần của Toàn Thể. Chúng ta không bao giờ tách rời.

Sau đó tôi chuyển Wendy tiến tới một hoàn cảnh khác. Thật khó để biết làm sao diễn đạt nó. Thông thường tôi chuyển người đó tới một ngày quan trọng. Nhưng cái gì sẽ là một ngày quan trọng đối với một con sâu? Chắc chắn không gì có thể gây ấn tượng hơn những chuyện mà vật nhỏ đáng thương vừa mới trải qua. Tôi hỏi cô ấy đang làm gì.

W: Tôi chỉ cuộn người lại. Tôi không mập như trước, cơ thể tôi khô kiệt. Tôi đang hấp hối. Tôi chỉ già và sắp chết. Không có ai xung quanh. Có vẻ như cơ thể tôi đã khô kiệt, và tôi đã ra đi! Ssshhwww! Tôi mừng là đã kết thúc!

D: (Cười) Đó là một chuyện kì lạ, phải không?

W: Thật kì quặc khi trở thành một con côn trùng.

D: (Cười) Nhưng mỗi cuộc đời đều có một bài học, nó có một mục đích. Bạn nghĩ bạn đã học được gì từ đó?

W: Tôi biết tôi cảm thấy bị giới hạn khủng khiếp. Và dễ bị tổn thương. Bây giờ tôi được tự do. Tôi rời bỏ cơ thể bịt bùng đó và chỉ cần trượt khỏi! Ồ, tôi mừng là đã kết thúc!

Khi liên hệ với tiềm thức của Wendy, tôi hỏi tại sao chọn kiếp sống bất thường này cho cô ấy thấy.

W: Để cho thấy rằng bạn có thể là bất cứ cái gì trong sáng tạo, ngay cả một con sâu thấp kém. Bạn nghĩ trải nghiệm làm một con sâu thấp kém thì không có bài học nào. Một trong những điều cô ấy học được là sự gò bó, sự hạn chế, nhưng vẫn có một ý thức nhóm ngay cả trong một con sâu thấp kém. Nó không phải là không có mục đích.

D: Vâng, điều đó làm chúng ta ý thức được rằng mọi thứ đều sống.

W: Sự sống thậm chí đi tới những thứ còn nhỏ hơn con sâu.

D: Tôi không nghĩ tôi từng có cái gì nhỏ hơn con sâu. Tôi đã có một số cái như không khí, bụi và đá.

W: Vâng. Cô ấy nên cảm ơn vì cô ấy đã không được cho thấy trải nghiệm làm đá. Một con sâu có nhiều tự do hơn là đá.

D: Đó là sự thật. Tôi đã được cho biết khi ai đó là đá, nó rất chậm và dày đặc.

W: Hạn chế nữa.

Có nhiều phiên mà tôi đã làm ở văn phòng Huntsville trong giai đoạn 2005-2006, liên quan đến hóa thân thú vật. Với những phiên này, tôi không giữ bản sao băng ghi âm. Thay vào đó sau khi khách hàng rời khỏi, tôi đã ghi chú lại nên không quên mất. Là một báo cáo viên, tôi có một sự tò mò vô độ, tôi luôn muốn biết mọi thứ về mọi thứ. Đó là lý do tôi hỏi rất nhiều câu hỏi. Trong trường hợp một người sống lại hóa thân động vật, tôi muốn biết đó là một con vật ra sao. Cảm giác thế nào? Sống kiểu gì? Làm sao nhìn thấy? Nhiều câu hỏi, và tôi đã cố giữ lại một số câu trả lời trong ghi chú của mình.

Dorothy đã đến cuộc đời làm một con đại bàng. Đó là một thân thể rất mạnh mẽ, cô ấy thực sự thích nó. Nhưng điều ngạc nhiên nhất khi làm đại bàng là tất cả năng lượng của nó đều tập trung vào những gì cô ấy có thể nhìn thấy. Cô đậu trên cạnh tổ nhìn ra một khu vực núi tuyết, và có thể cường liệt trông thấy từng chi tiết nhỏ. Cô nói khi nhìn cảnh quan, màu sắc là cường độ cao nhất bạn có thể tưởng tượng, và những cái bóng rất đen và tối. Có sự tách biệt rất rõ ràng giữa sắc màu và bóng tối. Khá khác với những gì con người nhìn thấy. Rồi khi cô nhìn thấy sự di chuyển trên mặt đất —— một con thỏ, thị lực cô thay đổi. Khi cô nhìn cái gì đó đang di chuyển, nó gần giống như nhìn qua một trường hồng ngoại. Một màu đỏ, như thể cô là nhìn thấy năng lượng của con vật chứ không phải là bản thân của nó. Như thể khi con vật di chuyển, cô có thể theo dõi nó bằng cách nhìn qua một trường năng lượng, trường hồng ngoại. Và thị lực cô sẽ chuyển đổi qua lại khi tìm kiếm thức ăn, hoặc chủ yếu chỉ là những khi cô ấy nhìn thấy chuyển động.

Vào ban đêm, tầm nhìn bình thường bị gián đoạn do bóng tối, nhưng một tầm nhìn khác sẽ xuất hiện nếu cô ấy cần. Một lần nữa ở đây, cô ấy sẽ nhìn thấy trường năng lượng. Nhưng vào ban đêm nó giống như một màu lam tối. Vì vậy, chuyển động, thay vì trông như hồng ngoại, sẽ có một trạng thái lục-lam. Nó gợi cho tôi nhớ về kính nhìn xuyên đêm mà quân nhân sử dụng. Tôi nghĩ rằng chúng nhận năng lượng của người đó, và có thể cảm nhận được năng lượng đó trong tầm nhìn ban đêm. Và có lẽ cũng tương tự trong các bộ phim, robot hay những sinh vật khác là nhìn thấy trường năng lượng, chứ không phải là bản thân con người. Nó luôn xuất hiện dưới dạng một khối xanh hoặc đỏ, nơi mà chúng đang bắt lấy thân nhiệt con người hoặc năng lượng của họ. Vì vậy, rõ ràng đây là cách đại bàng nhìn. Và làm thế nào chúng ta thực sự biết cái cách nó sử dụng đôi mắt của mình? Rõ ràng chúng chuyển đổi qua lại giữa hai cách nhìn này. Và thứ cường liệt nhất về đại bàng là tập trung toàn bộ năng lượng vào tầm nhìn của nó. Tôi giả định những loài chim đêm khác, chẳng hạn như cú, cũng có tầm nhìn tương tự.

Trong một ca khác, một phụ nữ trải qua một loạt cuộc sống trong cơ thể các loài động thực vật khác nhau. Khó xác định khi nào cô ấy lần đầu tiên tiến vào.

S: Tôi đang ở trong một cái gì đó giống như bong bóng. Tôi không thích nó, bởi vì tôi kêu lóc cóc. Lóc cóc. Chỉ là một cái bong bóng. Tôi chật chội.

Điều này gây bối rối. Cô ấy ở đâu? Cô ấy là gì?

S: Vì tôi ở trong bong bóng này nên không còn chỗ để di chuyển. Nó vất vả. Nó toàn nhóp nhép và… một quả bóng trôi nổi. Nó không thoải mái chút nào. Tôi thích tự do. Ở trong bong bóng này không tự do lắm. Tôi phải thoát khỏi bong bóng này.

Vì điều này gây cảm giác không thoải mái nên tôi đưa cô ấy đến lúc cô ấy đã ra ngoài và yêu cầu cô giải thích những gì có thể thấy.

S: Trùng chân giả? Tôi có ở trong nước không? Tôi ra khỏi túi nước. Tôi có thể hít thở, nhưng tôi đang ở trong nước. Nó là một sinh vật. Và tôi có thể nổi trong nước.

D: Loại sinh vật nào?

S: Nhớt mềm. (dừng) Thật khó để giải thích cơ thể này. Nó giống như nếu bạn lấy ngón chân, và nối chúng trong một vòng tròn. Đó là phần mở rộng của bạn, nhưng bạn là phần giữa. Bạn là cơ thể. Điều đó thật lạ! Cơ thể thuôn dài —— Một con nòng nọc? Có thể đó là con nòng nọc! Ồ! Tôi là một con ếch! Bởi vì bạn có những thứ lượn sóng xuất phát từ bạn, nhưng bạn vẫn giống như một thứ nhìn thuôn dài. Và sau đó bạn có những cái chi để bật vào trong hồ. Dường như cái tôi gọi là ếch. Những thứ bằng hữu nho nhỏ mà trông như ngón chân chính là chân tôi! Và một cái đầu —— nên bây giờ tôi có thể hít thở trong nước, và cũng ra khỏi nước. Tôi thích ở đây. Đây là một điểm đến tốt. Đây là một lựa chọn tốt. Chuyển tiếp. Tôi thích nó.

D: Bạn nhìn thấy gì xung quanh?

S: Muỗi trong nước. Tôi nhoài lên khỏi mặt nước. Những sinh vật nhỏ để ăn. Tôi ăn chúng khi chúng bay qua. Được rồi, nhưng nhàm chán. Đó không phải là những gì tôi nghĩ. Tôi muốn đi và trở thành cái gì khác. Bây giờ tôi thấy màu sắc, đỏ, trắng. Màu đỏ và trắng là một phần của hoa. Bạn biết làm thế nào bên ngoài là màu sáng, và sau đó khi bạn trượt xuống bên trong nó trở nên tối hơn? Đó là bản chất của tôi. Tôi là hoa! Tôi thích thử mọi thứ. Và tôi màu sáng, vì vậy tôi có thể thay đổi màu sắc. Tôi quyết định thử làm một bông hoa, bởi chúng có nhiều sắc thái của màu sắc.

D: Cảm giác trở thành hoa như thế nào?

S: Mở rộng. Mở rộng. Mọc lên. Đẹp. Mềm. Nó thật là đẹp. Nhưng sau đó bạn chết, bởi vì hoa không duy trì quá lâu. Tôi chỉ thử kích cỡ. Nó tốt khi nó duy trì.

Vậy nên, xuất hiện nhiều cuộc sống kỳ lạ ngắn ngủi. Chúng chỉ là để linh hồn có thể có trải nghiệm.

Tôi khám phá ra một số kiếp sống động vật hấp dẫn nhất chính là làm côn trùng. Tôi có một trải nghiệm của khách hàng làm nhện, cô ấy mô tả cách cô ấy có thể nhìn thấy. Như bạn biết, nhện có nhiều mắt và trong logic của mình, chúng ta nghĩ sử dụng hết chúng sẽ rất khó khăn. Tôi phát hiện nhện không dùng tất cả mắt cùng một lúc. Mắt được phân cách theo từng khoảng thời gian, nhưng nó không rối loạn. Nó giống như nhìn vào nhiều màn hình TV hiện ra hình ảnh giống nhau. Nó nhận thức nó như một, mặc dù nó bao gồm nhiều khía cạnh. Khi con nhện nhìn thấy sự di chuyển ở một trong những con mắt, nó sẽ tập trung vào mắt đó. Những mắt khác không được sử dụng trừ khi có thứ gì được cảm nhận trong khu vực đó. Nó tập trung vào một bộ phận hoặc một phần mà nó quan tâm hay có chứa chuyển động. Nơi chúng ta nhìn vật ngoài góc mắt của mình, nó có thể tập trung vào và xem toàn bộ hình ảnh, ngay cả ở ngoại vi. Đó là điều tương tự khi một phụ nữ khác đã hồi quy tới kiếp sống làm ruồi. Mắt ruồi cũng đa diện, và một lần nữa, tương tự như nhiều màn hình TV. Chúng tập trung vào chuyển động trong bất cứ khu vực nào chúng cần. Khách hàng nói, “Bằng không đó sẽ là một mớ nòng bong của thông tin. Tôi chọn những gì tôi muốn, và bỏ qua phần còn lại.” Thông minh làm sao!

Rõ ràng những sinh vật này có thể nhìn thấy một phạm vi rộng và chi tiết hơn khả năng của chúng ta. Tất cả những điều này đã khiến tôi càng đánh giá cao và tôn trọng sự sống trong tất cả các hình thức nhiều hơn, cũng nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều có tia lửa của sự sống.

Một ca khác kiểu này xảy ra khi một khách hàng đi vào cuộc đời làm cá voi nhỏ. Ban đầu cô ấy không biết mình ở đâu. Cô ấy vào nước, rồi cô ấy xuống dưới nước. Cô ấy nhìn thấy vây, nhưng không chắc mình là cá hay hải cẩu, hoặc một cái gì đó tương tự. Vì vậy, khi cô ấy xuống dưới nước, tôi hỏi cô có thể thở trong nước không? Cô ấy bảo, không được lâu lắm. Cô phải trở lại bề mặt. Đây xác định cô ấy phải là một loại động vật có vú, cuối cùng cô ấy thấy mình là một con cá voi. Cô chỉ thích bơi lội trong đại dương và ăn cá. Khi chúng tôi xuyên qua phiên, cô ấy đã thấy một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Cô ấy không biết đó là gì, bởi đó là thứ cô chưa từng thấy trước đây. Cô bơi theo nó và đi ra phía bên kia. Khi bơi quanh cố gắng tìm hiểu xem nó là gì, cô có một cảm giác sợ hãi. Vì vậy, cô quyết định rời khỏi và bơi ra khỏi nó. Cô nghĩ họ không thấy cô, nhưng không phải vậy.

Cô bất ngờ cảm thấy đau đớn, và từ mô tả đó có thể là một cây lao. Cô vẫn nói, “Họ đâm tôi! Tại sao họ làm điều đó? Tôi không làm tổn thương ai. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện của chính mình, bơi lội xung quanh. Tại sao họ làm tôi đau?” Sau đó, cô mô tả bị lôi… kéo. Họ đặt lưới và dây xung quanh cô, đưa cô trở lại tàu lớn hơn. Khi họ cuối cùng đã đến bờ biển, cô ấy bị treo lên, và họ bắt đầu xẻ thịt cô ấy. Cô ấy đã khóc và quyết định không muốn xem nữa. Một trong những lý do của phiên là tìm nguyên nhân các vấn đề thể chất của cô ấy. Cô có trải nghiệm đau lưng dẫn đến tê một cánh tay và bàn tay. Cô ấy thức dậy nhiều lần ban đêm và bị tê liệt. Nó cũng ảnh hưởng đến công việc của cô, khiến khó cầm nắm các thứ. Khi chúng tôi nói chuyện với tiềm thức, nó giải thích rằng đó là do cuộc đời kia. Khi họ xẻ cá voi, họ cắt xuống xương sống trong khi cô vẫn còn sống. Và điều này đã mang —— tôi cho rằng giống như cảm giác dễ bị tổn thương, vào cuộc đời này. Nó ảnh hưởng đến phần lưng và dây thần kinh trong tay và cánh tay. Tôi vốn nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chân, nhưng trong trường hợp này thì không. 45

Với lời giải thích kỳ lạ đó, vấn đề thể chất có thể được lấy đi, bởi nó không thuộc về cuộc sống này. Đó chỉ là một ca mà cơ thể vẫn nhớ được một cái chết chấn thương. Cô được cho thấy cuộc đời đó để biết có một thời gian cô ấy đã rất hạnh phúc. Cô đã tự do và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, mặc dù nó đã kết thúc rất tồi tệ. Cô đã biết rằng cô có thể trải nghiệm cảm giác và sự tự do đó một lần nữa trong cuộc sống hiện tại của mình.

Một phụ nữ hồi quy về cuộc đời làm hươu cao cổ cảm thấy rất uy quyền, giống như cô ấy có thể nhìn bên trên tất cả mọi người. Trong vài ngày sau, cô cảm thấy như thể đang đi cà kheo.

Và sau đó, trên chương trình radio hàng tuần của tôi (trên http://www.BBSRadio.com) tôi đã phỏng vấn một phụ nữ là người giao tiếp với động vật. Cô đã nói về cách cô có thể giao tiếp với thú vật của mình, đặc biệt là con mèo của cô, và nó nói với cô bất cứ điều gì cô muốn biết. Có sự khác biệt rõ rệt giữa nhận câu trả lời từ động vật và huấn luyện. Một trong những vấn đề mà cô ấy hỏi con mèo (đó chính xác là loại câu hỏi mà tôi đã hỏi), là “Mèo cảm nhận ra con người bằng cách nào?” Cô biết chó hầu như cảm nhận mọi thứ bằng cách ngửi, nhưng cô ấy muốn biết làm thế nào mèo nhận ra con người. Và cô ấy được bảo “Lúc đầu, chúng tôi thấy bạn là những xoáy màu năng lượng trước khi nó tập trung thành một hình dạng.” Vậy nên điều đó đã đưa ra ý tưởng: nếu con mèo thấy năng lượng trước tiên, đó sẽ giải thích cách mà mèo có thể nhìn thấy bóng ma và những thứ chúng ta không thể thấy. Nó nhìn thấy năng lượng của thực thể hoặc bất cứ cái gì như vậy, mà không cần phải nhìn thấy hình dạng.

Tôi có thể dễ dàng xác định điều này bởi tôi đã có trải nghiệm cá nhân với nhận thức độc đáo của mèo. Khi chồng tôi còn phục vụ Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam những năm 1960, tôi sống ở St. Louis, Mo. Chúng tôi cư trú trong một căn nhà hai tầng đối diện trực tiếp công viên Tower Grove, nơi mà tất cả các ngôi nhà trên đường phố đều trông tương tự nhau. Các con và tôi sớm nhận ra rằng ngôi nhà này bị ma ám. Hiện tượng xảy ra chủ yếu ở tầng hai, nơi đèn tự động bật tắt, cửa tự động đóng mở, và có tiếng bước chân ầm ầm chạy lên chạy xuống cầu thang vào ban đêm. Vì vấn đề tiền bạc nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống ở đó cho đến khi chồng tôi đi lính trở về. Vì vậy, đám trẻ và tôi trở nên quen với vị khách vô hình của mình, cũng đặt tên ông ta là “George”. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại nhất là hành vi của con mèo Xiêm “Boots” của chúng tôi. Sau khi đám trẻ đi ngủ, tôi sẽ cố gắng thư giãn trong phòng khách tầng dưới và xem TV. Nhưng ban đêm Boots hầu như sẽ ngồi ở bậc thang dưới cùng nhìn chằm chằm lên đầu cầu thang tầng hai. Khi ngồi đó, đuôi nó sẽ đưa qua đưa lại —— thói quen của mèo khi chúng nhìn một cái gì đó. Nó sẽ ngồi đó một lúc lâu, vểnh tai và vẫy đuôi, quan sát một thứ mà là vô hình với tôi. Tôi thường nói trong tuyệt vọng, “Boots à, sao không đi bắt một con chuột đi.” Vào lúc đó, tôi nghĩ tất cả các con vật đều có thể nhìn thấy những thứ mà chúng ta không thể thấy, nhưng bây giờ giải thích này nghe có vẻ hợp lý hơn. Mèo nhạy cảm hơn khi nhìn thấy năng lượng, và cũng có lý khi nói chúng cũng có thể nhìn thấy năng lượng của một con ma. Boots có thể bối rối vì nó không thể tìm ra được năng lượng đó là gì.

Tôi có nhiều ca khác mà các thân chủ đến những kiếp sống làm một bông hoa, một cái râu bắp, một tảng đá. Cuộc sống làm một tảng đá vô cùng chậmmmm chạppppp. Những độc giả đã đọc các sách khác của tôi sẽ nhớ rằng trong Legacy From the Stars, tôi đã có ca đầu tiên, một người đi vào kiếp sống phi nhân loại. Một người đàn ông muốn trở lại cuộc đời đầu tiên của mình trên Trái Đất. Tôi tất nhiên nghĩ anh ta sẽ đi đến một kiếp sống làm người hang động hay tương tự. Nhưng thay vào đó, anh đã đến thời điểm Trái Đất chưa có sự sống. Mặt đất không ổn định, núi lửa hoạt động và phun mọi loại khí cùng hóa chất vào trong không khí. Trái Đất chưa đủ nguội để hỗ trợ sự sống. Người đàn ông thấy mình (cùng với nhiều người khác) là một phần của bầu khí quyển. Nói cách khác, anh ta là không khí. Điều này thật khó hiểu với tôi ở giai đoạn đó trong công việc của mình, vì tôi vẫn chưa tiếp xúc với sự thật là mọi thứ đều sống. Tôi nghĩ, ở đây anh ta là một chất hoá học, một nguyên tố, nhưng vẫn có trí thông minh. Anh đã nhận thức được bản thân và chức năng của mình, cũng có thể giao tiếp với tôi. Công việc của anh tại thời điểm đó là giúp lọc các hóa chất nguy hiểm (đặc biệt là ammonia) ra khỏi không khí, để sự sống có thể tồn tại khi nó khởi sinh từ “súp nguyên thủy” vào khởi nguyên của sáng tạo sự sống trên Trái Đất. Khi không làm công việc của mình, anh ta sẽ bay vào bay ra dung nham nóng chảy, chỉ để xem có cảm giác thế nào. Tôi đi theo quá trình tiến triển của anh khi anh đi từ trạng thái này đến các dạng sống khác nhau (thực vật và sinh vật biển) khi chúng bắt đầu xuất hiện. Tất cả những điều này đã kéo dài hàng thiên niên kỷ. Sau những trải nghiệm đó, tôi đã cởi mở với bất cứ điều gì mà các thân chủ nói cho tôi biết. Nó cho tôi thấy rằng không có gì, không có hình thức sự sống gì, là không thể.

Một ca tương tự xảy ra sau khi tôi bắt đầu tiếp khách hàng ở văn phòng Arkansas năm 2003. Khi người đàn ông vào cảnh, anh thấy mình trên một hành tinh cằn cỗi. Tuy nhiên, có những thứ phóng lên từ mặt đất mà gai góc hơn đá, với các mũi và các cạnh sắc nhọn. Anh biết mình ở trên một hành tinh đen, nơi không có ánh sáng, và không có gì mọc được. Anh không có cơ thể. Anh dường như là một phần của hành tinh —— đa phần là một phần của bề mặt. Sau đó, anh đi xuống dưới bề mặt và như thể đó là một cái vỏ bao bọc thứ gì đó bên trong. Anh gặp nhiều khó khăn khi miêu tả những gì đang nhìn thấy. Như thể mọi thứ đang phát triển bên dưới lòng đất, ít nhiều giống như trên bề mặt: những khối đá nhọn rất lớn. Chúng rất lạ và bất thường, không giống cái gì anh đã từng nhìn thấy, và chắc chắn không phải sinh học. Khi đi xuống xa hơn, anh có thể thấy ánh sáng trông giống như đến từ dung nham nóng chảy. Anh ấy đã ra vào nó, chỉ để xem nó là như thế nào, nhưng anh ấy biết có những ý thức xung quanh anh ấy. Không nhất thiết là những sinh mệnh hay con người, mà là ý thức. Đôi khi người ta nói họ là năng lượng thuần, hoặc sinh mệnh năng lượng. Nhưng anh nói anh là ý thức, và biết mình là một phần của mọi thứ ở đó.

Khi tôi chuyển anh ta tiến tới, anh thấy rằng bề mặt hành tinh đã thay đổi. Anh thấy cái gì đó giống như một trạm không gian, nhưng rất khó để miêu tả. Đó là cái gì đó xuất hiện từ bề mặt của hành tinh, như thể đó là một dãy các tòa nhà. Và cả cộng đồng này —— hoặc bất cứ cái gì như vậy, đã hình thành một dãy các toà nhà cao ít nhất một ngàn tầng vòng quanh toàn hành tinh. Sau đó, tôi hỏi ý anh có phải là thứ đó giống như vành đai sao Thổ? Anh nói rất giống, ngoại trừ việc nó gắn dính vào bề mặt. Và ở trạm này, hoặc bất cứ tên gọi nào dành cho nó, người dân sinh sống. Họ không sống trên bề mặt hành tinh, mà là trong cấu trúc kiểu cộng đồng rộng lớn trải ra từ bề mặt đó. Anh nhìn thấy những sinh vật trông khá giống hình-người, dù họ mặc y phục giống-áo-choàng. Họ đi làm các công việc khác nhau của mình ở nơi này. Anh đã sống giữa họ trong một vị trí lãnh đạo. Sau đó, khi tôi nói chuyện với tiềm thức, nó nói nó cho anh ta thấy mình đã ở trên hành tinh xa xôi này từ khi chưa có sự sống. Mọi thứ bắt đầu được tạo ra và thành hình, dù chúng nằm dưới lớp vỏ bao phủ hành tinh. Dung nham là sự khởi đầu của cuộc sống. Đó là lý do anh ta không có cơ thể, vì anh ta là một phần của mọi thứ. Nó cho anh ta thấy rằng khi hành tinh tiến hóa —— sẽ mất hàng thiên thiên niên kỷ để phát triển những dạng sống nhất định —— anh ta cư trú vào từng cái trong quá trình tiến triển, cho đến khi anh ta rốt cuộc đến điểm có những sinh mệnh thông minh. Sau đó, khi tiến đến điểm làm lãnh đạo của toàn thể cộng đồng, dường như anh đã đi xa hết mức có thể. Vào thời điểm đó anh đã không chết, thực chất. Anh quyết định rời cơ thể. Và khi làm điều đó, anh ấy đã đến Trái Đất. Anh ta sẽ tiến lên phía trước. Anh đã học được mọi thứ có thể bằng cách sống trên hành tinh kia xuyên suốt quá trình hình thành sự sống đến tiến hóa của nó. Vì vậy, các bài học tiếp theo sẽ là bắt đầu lại trên hành tinh khác với một bộ quy tắc, quy định và bài học khác. Đó là khi anh ấy đến Trái Đất.

Vào tháng 3 năm 2007 sau khi bắt đầu làm cuốn sách này, tôi đã có một phiên ngẫu nhiên mà thêm một khía cạnh khác vào ý tưởng trú ngụ trong các thân thể động vật như một hình thức luân hồi. Khách hàng của tôi thấy mình trong một căn phòng, cô ấy được bao bọc trong một viên nang kiểu nhựa trong. Cô biết có nhiều viên nang tương tự khác trải khắp phòng lớn. Khi cô nhận thức cơ thể mình, nó dường như chưa hoàn toàn thành hình. Cô biết nó có hai chân và dường như mang tính động vật hơn cả nhân loại. Nó dường như được bao bọc vì nó nằm trên cái bàn được bọc trong viên nang giống-như-ống. Cô ấy cảm thấy mình là một loại thí nghiệm. Cô có thể thấy một người đi quanh phòng dường như đang kiểm tra các hình thể ở trong viên nang. Ông ấy rất cao và mặc áo khoác trắng, nhưng cô không nghĩ ông ta là nhân loại. Cô cũng nhận thấy có nhiều người trong một căn phòng khác theo dõi tiến độ của họ trên máy tính. Cô có thể thấy bàn phím và màn hình, đồ vặn chỉnh số và đồng hồ đo. Tôi đã cố lấy thông tin từ tâm trí của người hình như đang chăm sóc cô và những đối tượng khác, nhưng việc truy cập bị hạn chế. Tất cả những gì cô có thể thu được là: họ là một loại thí nghiệm, và họ tọa lạc phía trên một hành tinh. Thỉnh thoảng, viên nang được xoay quanh phòng. Tôi đưa cô ấy tiến tới để xem chúng tôi có thể có thêm thông tin không, và cô ấy thấy mình trên một hành tinh mà cô ấy được đưa đến. Cô đã ở trong loại lồng-kiểu-bút-máy trong một khu vực bùn lầy, nơi cô đã được quan sát. Khi tôi cố gắng đưa cô tiến tới để tìm hiểu thêm, cô ấy đã không tiếp tục kiếp sống đó, mà nhảy vào cuộc đời của người lính La Mã.

Tôi biết câu hỏi của mình sẽ được trả lời khi tôi gọi tiềm thức và hỏi nó về kiếp sống kỳ lạ này. Nó cho biết cô được cho thấy là vì cô luôn tò mò về việc có sự sống trên các hành tinh khác hay không. Cô thực sự là một thí nghiệm liên quan đến việc gieo mầm sống một hành tinh, và nó đã xảy ra trên tàu vũ trụ lớn. Nhiều loài khác nhau đã được tạo ra bằng cách thao tác và kết hợp các gen cùng DNA, cô là kết quả của một trong những thí nghiệm này. Khi cô đã phát triển đầy đủ, cô được đưa xuống hành tinh mà con tàu quay quanh. Cô được đưa vào một lồng-kiểu-bút-máy nơi cô sẽ được phép thích nghi trước khi được thả ra. Lý do chúng tôi không thể theo nó tiếp là vì cô ấy không sống sót. Thí nghiệm của cô đã không hiệu quả. Nói cách khác, nó không hoạt động và hình thể không thể thích ứng với điều kiện hành tinh. Tiềm thức nói đó không phải là Trái Đất. Tôi nói tôi biết sự sống đã được gieo mầm từ hàng nghìn nghìn năm trước trên Trái Đất, và nó nói điều tương tự cũng đã xảy ra trên vô số hành tinh khác. Việc đó hiện vẫn đang tiếp tục, vì đấy là cách sự sống lan tỏa.

Chương 4
NHỮNG DẠNG SỐNG BẤT ĐỒNG

Động thực vật không phải những hình thức không quen thuộc duy nhất mà linh hồn hay tinh thần có thể cư ngụ. Tôi đã có nhiều khách hàng mô tả cuộc sống dưới hình thể chắc chắn không phải là nhân loại truyền thống. Một số thách thức trí tưởng tượng, nhưng khách hàng cảm thấy thoải mái khi ở trong chúng, như thể đó không phải là vô lý.

Vùng đất người khổng lồ:

Jack thấy mình là một người đàn ông rất cao tên là Larce tóc dài màu vàng. Anh cao tới phân nửa chiều cao cái cây mà anh đang đứng. Anh mặc quần vải nâu và một chiếc sơmi tay phồng, dây quần bằng da đeo lên vai. Anh mang sandal đế vỏ cây và một bao kiếm trên lưng. Thanh kiếm dùng để bảo vệ khỏi những người thậm chí còn lớn hơn anh. Anh có thể ngửi thấy mùi bánh mì nướng từ ngôi nhà nhỏ xa xa. “Có ít người sống ở đó. Họ không thể chống đỡ bản thân.” Anh đưa cho họ con nai trong tay, và bột mì. “Có một cô gái trẻ, tôi thấy hai cô bé và một em bé. Tôi lớn hơn họ rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy tình yêu đối với những con người nhỏ bé này.” Để diễn tả mình lớn hơn thế nào, anh nói người phụ nữ chỉ cao đến eo anh ấy. Có thôn làng của những người nhỏ bé này, và họ đang gặp nguy hiểm từ những người lớn hơn anh ta. Anh cảm thấy có nghĩa vụ bảo vệ họ. Anh ấy không sống trong làng của họ, mà là trên núi gần đó. “Tôi có thể nhìn và lướt trên… mọi thứ. Tôi có thể nhìn thung lũng và xem có gì không ổn không.” Anh chỉ làm việc đó bởi tình yêu dành cho những con người nhỏ bé này.

Vùng này lạnh và mọi người thường mặc lông thú. Anh sống trong một kết cấu làm bằng đá cùng gia đình: cha mẹ, anh chị em —— những người mà anh cũng trông nom coi sóc. Những người to lớn hơn thì sống trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển nước lớn, họ đến vào mùa xuân và xuống trên những chiếc tàu sắt lớn, họ sống trong bóng tối tại các lâu đài lớn được làm bằng cự thạch với cửa gỗ to. Họ không bao giờ thỏa mãn và muốn những gì người khác có. Họ giết mọi thứ —— chỉ giết chóc. Họ có những thứ cơ khí: súng bắn lửa; tàu của họ nhìn như bay khi chúng băng qua mặt nước mà không cần buồm. Anh mô tả họ có khuôn mặt giống chó bull; hàm dưới đùn với hai răng trên môi trên, một cái bú lớn sau lưng và rất ít tóc. Họ đi lòm khòm. Anh biết họ trông như thế nào, bởi anh đã đánh bị thương vài người trong một trận đánh và một lần trong nước. Anh khăng khăng rằng mình không giết người mà là tự vệ.

D: Nghe thực sự giống những người quái lạ. Có ai biết họ đến từ đâu không?

J: Họ nguyên bản đến từ một nơi màu đỏ. Ngay bây giờ, đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Giống như một hành tinh với đá đỏ.

D: Tôi tự hỏi người dân của bạn có những câu chuyện về họ không.

J: Bị mắc kẹt. Họ không thể quay lại nơi họ xuất xứ. Không có khí quyển. Họ không có cách tồn tại ở nơi họ xuất xứ. Họ phải rời khỏi đó.

Tôi chuyển anh đến một ngày quan trọng. Những người bé nhỏ đã có một đám cưới. Gia đình anh cũng ở đó. Họ đã không xảy ra vấn đề với những người quái lạ trong một thời gian dài. Có lẽ những người đó đã chết. Anh nói rằng đó là việc xấu cho chủng tộc đó, nhưng tốt cho anh và người dân của mình.

Sau đó tôi chuyển anh đến ngày cuối cuộc đời. Anh đang nằm trên giường trong nhà mình. Cơ thể không già. Anh tiếp tục lớn lên và trở nên quá lớn. Việc này gây ra đau ngực, yếu đi do sức nặng, thở, đau ở mắt cá và chân, còn lưng dưới nữa. Anh nói bạn có thể quá lớn hoặc quá nhỏ. Những người quái lạ không bao giờ trở lại. Khi đến đảo kiểm tra, anh chỉ thấy xương cốt. Mọi thứ của họ ở đó như thể chúng bị bỏ lại.

Người phụ nữ nhỏ bé trong ngôi nhà đã ở cùng anh khi anh qua đời. Sau khi chết, cơ thể anh được đặt vào một chiếc thuyền và được đốt cháy khi nó trôi ra biển —— Họ làm điều này với bất cứ ai, với bất kỳ loại bệnh tật nào. Bài học của cuộc đời đó là sự tôn trọng. Tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng kẻ thù của bạn. Và có thể yêu bất cứ gì hay bất cứ ai, dù đó là lớn hay nhỏ. Cũng thận trọng. Nhận thức. Nghe, nhìn, xem. Anh cảm thấy mình đã học được những bài học này.

Sau đó tôi gọi tiềm thức trả lời câu hỏi.

J: Jack phải thấy kiếp sống này để biết tình yêu mà anh không thể có. Anh ấy có thể chia sẻ tình yêu đó với cô ấy trong cuộc đời hiện tại của mình vào năm 2004. Cô ấy là vợ hiện tại của anh. Cô ấy là người phụ nữ nhỏ bé.

D: Vậy họ đã trở lại với nhau. (Vâng) Điều đó quan trọng vì bây giờ họ có cùng kích thước, phải không?

J: Khá gần. Tình yêu không thể xảy ra trong cuộc đời kia, và điều này khiến anh tuyệt vọng. Anh chỉ có thể ở bên cô như một người bạn.

Tôi muốn tiềm thức giải thích những tông kỳ lạ của cuộc đời đó. “Mọi thứ Jack có là quái lạ. Mọi thứ có xu hướng khác biệt, vì anh ấy thích khác biệt. Anh ấy không thích bình thường. Trong suốt đời mình, anh luôn có thể nhìn thấy những gì người khác không thể thấy. Anh ấy luôn luôn khác biệt.”

D: Nhưng đó không phải là điều xấu, chỉ cần thích ứng. (Vâng) Trong cuộc đời đó, anh ấy là một người to lớn và vẫn tiếp tục phát triển. Bạn có thể cho tôi biết gì đó về người của anh ta không?

J: Nhóm của anh đến từ một hành tinh khác. Họ đã được gieo ở đây trên Trái Đất.

D: Đất nước đó là?

J: Xứ lạnh. Viking. Phần phía bắc. Từ trong lịch sử.

D: Những người nhỏ bé có được coi là kích thước bình thường ngày nay không?

J: 1m73. Một số nhỏ hơn. Nhóm của anh cao 2m75 đến 3m. Họ được gieo từ một hành tinh khác.

D: Vậy họ thực sự quá cao đối với hành tinh này, phải không?

J: Vâng. Đó là lý do họ được đặt ở phía bắc, tránh xa những người khác. Những người nhỏ hơn sẽ sợ họ. Họ đã được đặt ở đó để xem họ có sống sót không.

D: Tại sao anh ta vẫn tiếp tục tăng trưởng?

J: Lỗi di truyền.

D: Vậy, khi được gieo, họ đã có vấn đề. (Vâng) Nhóm đó có còn tồn tại trong thời đại của chúng ta không?

J: Vâng. Họ không to lớn.

D: Vậy, một số người cao lớn trên Trái Đất ngày nay là hậu duệ từ sự gieo mầm đó? (Vâng) Tôi đã nghĩ họ sẽ chết. (Không) Còn những người ở trên đảo, những người thậm chí còn to lớn hơn nữa?

J: Họ đến từ đâu đó. Một lỗi sai từ bên ngoài. Họ không nên ở đây. Họ nên được gửi đến một nơi khác.

D: Tại sao họ lại ở đây?

J: Họ tính toán sai.

D: Anh ấy nói họ bị mắc kẹt. (Vâng) Họ có về hành tinh đỏ không?

J: Hành tinh đỏ. (Ngạc nhiên) Không phải sao Hỏa. Nó có khí quyển xấu. Họ đã phải rời đi vì không thể thở.

D: Vậy, họ tính toán sai nên điểm cuối là trên hòn đảo đó. (Vâng) Nhưng có vẻ họ không thể sinh sản.

J: Không, toàn là đàn ông. Đó là lý do họ tận diệt. Họ rất bạo lực. Không có gì hài hước về họ. Ngoại trừ, họ xấu xí.

D: Vậy nên họ bị cô lập trên hòn đảo đó có lẽ tốt hơn. (Vâng) Còn lâu đài của họ thì sao? Có cái nào tồn tại đến thời đại chúng ta không?

J: Dưới bùn. Được biết đến vào thời của chúng ta năm 2004, sẽ được tìm thấy ở Iceland. Các hiện vật sẽ được tìm thấy cuối cùng. Họ sẽ không hiểu.

D: Và những chiếc tàu nghe giống như tàu vũ trụ.

J: Vâng, dưới bùn.

D: Chúng cũng sẽ được tìm thấy?

J: Có thể.

Vậy nên, có lẽ những truyền thuyết và chuyện cổ tích mà chúng ta đã nghe xuyên suốt cuộc đời không phải hoàn toàn là tưởng tượng. Tôi luôn tin hầu hết các câu chuyện và truyền thuyết đều có cơ sở. Nhưng tôi cũng biết qua thời gian, nhân loại đã tam sao thất bản những huyền thoại này, do đó rất khó để biết được bản gốc. Khi ở Na Uy, tôi đã thăm một số viện bảo tàng ở Oslo. Tôi đã thấy tranh cổ miêu tả các câu chuyện về những người khổng lồ, quỷ troll, quỷ ogre và những sinh vật kỳ quái. Tiềm thức của Jack nói họ đã sống ở phía Bắc. Có lẽ những câu chuyện này mang ký ức về những sinh vật sống trên Trái Đất cách đây rất lâu. Đây cũng có thể giải thích chuyện một số người sống trên Trái Đất hiện nay rất cao. Có lẽ họ mang gen của những người khổng lồ tử tế này.

* * *

Một ca tại Seattle, Washington vào tháng 4 năm 2002, nơi tôi nói chuyện tại Hội nghị APRT (Hiệp Hội Nghiên Cứu Tiền Kiếp và Liệu Pháp), đã phát hiện ra một dạng sống ngoài dự kiến khác.

Mỗi phiên điều trị tôi làm được thiết kế để tiềm thức đưa người đó đến tiền kiếp thích hợp nhất, giúp giải thích những vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống hiện tại hoặc cung cấp thông tin họ cần. Như đã trình bày trong sách này và hai sách trước cùng series, thân chủ thường đi vào các hoàn cảnh lạ mà không có giải thích hay cơ sở hợp lý. Tôi luôn tin tiềm thức có lý do đưa họ đến đó, vì vậy tôi chỉ làm báo cáo kiêm điều tra viên, đặt câu hỏi trong phạm vi những gì mà tiềm thức đã chọn cho họ nhìn thấy. Nếu tôi cố loại bỏ chúng và đưa họ đến một cái gì đó hợp lý hơn đối với tôi, thông tin thiết yếu sẽ không xuất hiện.

Điều đầu tiên Wanda thấy khi vào cảnh là một nhóm người đích xác không giống nhân loại. Việc này gây bối rối cho cô khi mô tả họ, “Họ có một chất liệu, một cấu trúc của cơ thể họ, nhưng nó mở rộng vào ánh quang này. Thật cool!”. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình giống thế. “Ồ, cơ thể tôi cũng thế! Một ánh quang! Thật thú vị! Ánh sáng, ánh quang, cứ tiếp tục, sau đó dần trở nên yếu hơn khi nó biến mất, nhưng nó vẫn ở đó. Có một cấu trúc chất liệu ở trong ánh sáng này, nhưng nó giống như bạn đang ở trong một quả cầu thủy tinh. Và ánh quang của chính bạn là quả cầu thủy tinh. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc! Có một sự khác biệt nhỏ trong sự sáng rực của ánh quang của họ. Một số sáng hơn những người khác, và một số có chút màu sắc khác nhau, giống như một số là đào, và một số giống dâu tây. Tôi là một màu vàng kem. Và tất cả chúng tôi đều lơ lửng.”

Cô ấy có vẻ bồng bềnh và hạnh phúc, thích thú với việc này và hồ hởi khi mô tả những gì đang nhìn thấy. Hầu như giống-trẻ-con trong khám phá của mình. “Và họ rất vui khi được gặp tôi. Tôi đoán họ ở đây chờ tôi. Giống như một bữa tiệc. Tôi thậm chí không thực sự hiểu họ đang nói gì. Họ nói quá nhanh. Đã có nhiều thay đổi. Họ muốn cho tôi biết tất cả những thay đổi cùng một lúc. Họ sợ rằng khu vực đang bị bệnh. Và chúng tôi muốn làm nó tốt hơn. Màu sắc không sáng sủa như trước.”

D: Khu vực nào?

W: Ồ, xuống đó không sáng. Và chúng tôi cần làm cho nó tốt lên. (Cô ấy không vui như trước) Những ánh quang không rực sáng hơn, nhưng chúng có vẻ sáng hơn với tôi! Họ nói nó không tốt.

D: Bạn đã từng đến đó trước kia?

W: Tôi đã ở đó khi họ bắt đầu, một thời gian dài trước kia. Chúng tôi đến và quyết định sống ở đây. Vậy nên chúng tôi đã tìm thấy khu vực này, nhưng sau đó những thứ khác đã xảy ra khiến nó không còn thoải mái nữa. Và họ không muốn phải đi đến nơi khác.

D: Họ sống trên mặt đất, hay phía trên trong không khí? Nếu tôi hiểu đúng.

W: Họ không cần mặt đất. Có điều gì xảy ra dưới đó làm nơi chúng tôi sống không thoải mái.

D: Bạn nói bạn ở đó ngay từ đầu khi họ lần đầu tiên đến đó? (Vâng) Vậy bạn đã đi đâu?

W: Vâng, tôi phải đi đâu đó và giúp đỡ người khác. Một khi họ đã khởi đầu, thì tôi có thể đi và giúp đỡ một nhóm khác.

D: Vậy đó là những gì bạn làm? Đi từ nhóm này sang nhóm khác?

W: Vâng, vì họ nghĩ tôi quan trọng.

Điều này gây bối rối. Tôi không biết chúng tôi ở đâu, những sinh mệnh bất đồng kia là ai hay là gì. Họ dường như là một loại sinh mệnh năng lượng, nhưng có sự khác biệt.

D: Công việc của họ là gì?

W: (tạm dừng) Họ nói chuyện với các tiểu thiên tiên. Các tiểu thiên tiên sống ở đâu? Ồ, vâng! Các tiểu thiên tiên và những thứ khác sống dưới mặt đất. Mặt đất là đường xuống đó.

D: Các tiểu thiên tiên trông như thế nào?

W: Họ trông giống con người, nhưng tí hon. Họ trông giống như các nữ hoàng… ôi, có một con bạch kỳ mã tí hon, nhưng nó nhỏ như tiểu thiên tiên. (Cười) Tôi thu nhỏ xuống đó để xem nó như thế nào. Tôi có thể di chuyển theo bất kỳ cách nào tôi muốn. Tôi muốn làm mọi lúc. (Cười)

D: Những người tí hon xuống đó làm công việc gì?

W: Họ đang cố giữ cho hành tinh mình tốt đẹp, cũng cố giúp các động vật lớn hơn. Và có những người khác ở đó nữa, nhưng họ không phải làm việc với con người. Những tiểu thiên tiên thích thú vật. (Rất hài lòng) Họ cũng thích tôi.

D: Người của bạn làm gì để giúp tiểu thiên tiên?

W: Chúng tôi giữ họ cách xa con người. Chúng tôi báo động họ khi có người đến, bởi vì con người không tốt. Con người đang làm tổn thương họ. (Cô ấy trở nên buồn)

D: Con người có thể tổn thương họ như thế nào?

W: (buồn) Bởi vì một số người lấy đi khu vực của họ, điều đó làm họ tổn thương. Con người lấy nhà của họ, nhà của họ là những cái cây. Không còn nhiều cây nữa.

Rõ ràng, tiểu thiên tiên giống những tinh thần thiên nhiên mà công việc của họ là bảo vệ thực vật và cây cối. Họ buồn vì con người đang đốn những cái cây mà họ đã nhận trách nhiệm bảo vệ. Họ cảm thấy đã thất bại trong công việc, nhiệm vụ của mình.

D: Và đây là lý do họ không thích con người?

W: Vâng, nhưng đây không phải là Trái Đất. Nó không giống như Trái Đất. Nó không phải cùng một loại cây. Chúng tôi tới đó để giúp các tiểu thiên tiên trong công việc của họ, vì họ quá nhỏ và họ mãi mãi không thể nhìn thấy. Và chúng tôi có thể giúp họ thấy những gì có thể làm tổn thương họ.

D: Bạn có khả năng nhìn thấy những thứ này và biết cách cảnh báo họ?

W: Vâng, chúng tôi có thể thấy, vâng!

D: Nhưng bạn nói bạn đã đến những nơi khác?

W: Vâng, tôi đã đi. Những thế giới đó cần người giúp tiểu thiên tiên. Và họ rất vui khi chúng tôi đến, vì họ có thể được an toàn và không sợ hãi. Chúng tôi sống trên bầu trời! Nơi con người không thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng tiểu thiên tiên thì có thể. Tôi nghĩ không có nhiều những người như chúng tôi. Họ dường như không quan tâm đến thiên nhiên.

D: Nhưng do bạn phát sáng như vậy, họ có lẽ không cách nào nhìn thấy bạn.

W: Vâng. Họ chỉ tìm kiếm cấu trúc, và chúng tôi không thực sự có nhiều cấu trúc. Tôi trở lại kiểm tra và đảm bảo mọi thứ đều ổn. Họ rất vui khi thấy tôi và họ phải nói với tôi về chuyện này. Đó là lý do tôi không thể nghe thấy. (cười thầm) Quá nhiều chuyện đang xảy ra. Nhưng các tiểu thiên tiên, họ không nói nhanh. Tôi có thể đi đến những thế giới khác, nhưng công việc của tôi là ở đó. Họ là những người rất dịu dàng. Họ rất săn sóc, rất ấm áp. Chỉ cần ở xung quanh họ là cảm thấy giống như có nhiều tình yêu. Con người cố gắng đến đó. Và chúng tôi đã làm ra một mùi hôi thối! Chúng tôi kết hợp các thứ tạo ra mùi hôi. Chúng tôi biết những thứ đó, nhưng con người thì không hiểu. Nó khá hữu hiệu! Và con người đi khỏi. (cười khúc khích) Họ sẽ cố gắng thoát khỏi những mùi hôi. Mọi người đều hạnh phúc. Đặc biệt hạnh phúc khi con người biến đi.

Dù loại sinh mệnh này thường không có cảm giác thời gian, nhưng tôi quyết định đưa cô ấy tiến đến một ngày quan trọng khi có chuyện xảy ra.

D: Bạn đang làm gì? Bạn thấy cái gì?

W: Ồ, có nhiều con người, họ có những thành phố lớn của họ. Không tốt. Chúng tôi đã thử dùng mùi hôi, nhưng vô hiệu. Họ nói họ có thể thay đổi không khí. Họ nghĩ có cái gì ngoài đó mà họ cần. Tôi không chắc đó là gì, nhưng có vẻ không tốt cho chúng tôi. Họ sẽ bắt động vật và chạy thí nghiệm, đó là không tốt. Con người không tổn thương được chúng tôi. Họ sẽ làm tổn thương tiểu thiên tiên và động vật, nhưng đó là bạn bè và cũng là một phần của chúng tôi.

D: Tôi nghĩ họ sẽ không thể nhìn thấy tiểu thiên tiên.

W: Con người không thể nhìn thấy họ, nhưng khiến họ sợ hãi và làm họ tổn thương. Và sau đó họ bị mất khu vực của mình. Tôi rất buồn, bởi vì đó là công việc của tôi. Và tôi đã không bảo vệ được họ. (Hầu như khóc) Tôi thực sự không muốn nhìn thấy. Con người làm tổn thương họ vì tôi không bảo vệ được họ. Tôi đã được yêu cầu làm cho điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi đã thấy họ sắp ở đó, và nó vô hiệu. (buồn)

D: Họ đang bắt những con vật như thế nào?

W: Một số chúng có những điểm giống báo.

D: Mèo lớn, ý bạn là vậy?

W: Vâng, nhưng vô nghĩa. Mọi con vật đều tốt đẹp. Chúng sợ hãi. Tất cả đều sợ hãi.

D: Họ còn bắt loại động vật nào khác?

W: Khỉ. Và tất cả những con chim xinh đẹp. (Hầu như khóc) Chúng đang nương tựa chúng tôi.

D: Bạn bây giờ có thể làm gì giúp các con vật không?

W: Tôi không biết. Tôi không nghĩ thế. Con người quá lớn.

D: Các tiểu thiên tiên cũng không thể làm gì được?

W: Vâng. Họ có thể thử. (Rất không hài lòng) Nhưng có quá nhiều con người khẳng định mình sẽ làm điều đó. Họ đang đưa con vật vào lồng. Những con vật sợ hãi, một số chúng đang chết dần, chỉ vì chúng quá sợ hãi. Chúng không muốn sống. Họ đưa chúng vào tòa nhà lớn này. Và họ đốn cây.

Sau đó, dường như Wanda không thể chịu đựng được nữa —— vì cô tin những điều tiêu cực xảy ra là do lỗi của mình. Cô đột ngột rời khỏi thế giới nơi cô làm một loại tinh thần tự nhiên giúp các tiểu thiên tiên và động vật, quay trở lại cõi tinh thần. Cô chắc chắn nghĩ mình đã thất bại trong công việc cố bảo vệ những người tí hon. Cô không vui vẻ báo cáo nhiệm vụ được phân bổ lại. Cô và các trưởng lão trong hội đồng đã quyết định rằng cô có thể làm tốt hơn trong thời gian tới bằng cách trở thành một “con người” thay vì sinh mệnh năng lượng phát quang này, như thế cô ấy sẽ có nhiều sức mạnh để làm ra thay đổi. Cô mô tả các thực thể trong hội đồng đã tư vấn cho cô.

W: Họ giống như những khối sáng, nhưng khác với những ánh quang như tôi. Rất khác biệt. Họ mềm mịn. Vâng, không, tôi đoán cũng có một số cấu trúc trong đó, nhưng họ tỏa ra rất nhiều ánh sáng, thật khó để thấy họ thực sự có cấu trúc hay không. Họ không giống những người nơi tôi xuất xứ.

D: Đây có phải là những người làm ra quyết định không?

W: Họ giúp làm ra quyết định. Họ để bạn thực hiện các lựa chọn của riêng bạn, nhưng họ cho bạn thấy tất cả, và nói với bạn về những lựa chọn.

D: Vậy bạn quyết định rằng bạn muốn thử làm một “con người”?

W: (Không chắc chắn) Vâng, tôi có thể làm điều đó.

D: Luôn có cảm giác đáng sợ khi đó là cái chưa biết, cái gì đó mới mẻ và khác biệt, phải không? (Vâng!!) Vậy, chuyện gì xảy ra sau đó? Làm thế nào bạn trở thành một con người?

W: Vâng, đó là đứa trẻ sơ sinh này. Họ nói tôi sẽ là đứa bé này, và tôi nói tôi không muốn làm em bé, vì em bé thì yếu ớt.

D: Vâng, nhưng bạn phải bắt đầu ở đâu đó.

W: Tôi sẽ trở thành một đứa trẻ. Tôi sẽ khoảng sáu tuổi.

D: Bạn sẽ không làm một em bé sơ sinh? (Không làm.) Bạn có thấy đứa trẻ mà bạn muốn làm không?

W: Ồ, cậu ấy rất dễ thương, có rất nhiều năng lượng, rất quan tâm đến động vật. Và tôi nói với cậu ấy một số thứ tôi biết. Nhưng tôi không biết nhiều nữa; nó đang mờ dần.

D: Làm thế nào bạn trở thành cậu ta nếu cậu bé đã được sáu tuổi? Có một tinh thần sống bên trong cậu ta, phải không?

W: Tôi không biết. Tôi chỉ thấy và đi đến cậu ta, sau đó tôi là cậu ta.

D: Vậy đôi khi nó có thể hoạt động như vậy?

W: Tôi không biết. Tôi nhìn thấy em bé, tôi không muốn em bé. Sau đó tôi thấy cậu ta, và bây giờ tôi là cậu ta.

D: Nhưng đó là cách bạn trở thành một con người, bạn phải bắt đầu từ nhỏ?

W: Vâng, nhưng tôi 6 tuổi và tôi vẫn có thể làm được. Tôi không thể nói với cậu ta về những tiểu thiên tiên, vì tôi không nhớ được tất cả. Tôi biết có một cái gì đó ở đó, nhưng tôi không biết đó là gì.

Dù không rõ ràng, nhưng dễ thấy cô ấy quyết định trở thành một “con người” để có thể tạo ra sự khác biệt. Rõ ràng hóa thân làm người đầu tiên của cô chắc chắn không phải là cuộc đời Wendy hiện tại. Vì vậy, tôi để cô rời thực thể đó, như thế chúng tôi có thể đi tới xuyên qua thời không. Bằng cách này tôi có thể liên lạc với tiềm thức cô.

D: Tôi biết tiềm thức có thể chọn bất cứ thứ gì cho Wendy xem. Tại sao tiềm thức lại chọn cuộc đời này cho cô ấy thấy?

W: Bởi vì cô ấy có giá trị. Bây giờ, trong cuộc đời hiện tại, cô ấy cảm thấy mình không thể làm gì cho động thực vật. Và cô ấy cần biết rằng, dù chỉ là một người, nhưng cô ấy có thể tạo sự khác biệt. Cô ấy nghĩ rất khó để một người tạo ra sự khác biệt. Và cô ấy quên rằng một người phải bắt đầu. Cô ấy có ý tưởng về việc bắt đầu. Cô ấy không làm chúng.

D: Đó là lý do cô ấy rời bỏ hình thể năng lượng và bước vào hóa thân con người?

W: Đó là một trong những lý do. Cô ấy không muốn làm việc với động vật và cây cỏ nữa. Cô ấy muốn làm việc với con người, vì cô ấy hy vọng con người sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng cô ấy không chắc chắn những người trên Trái Đất đã sẵn sàng hiểu có rất nhiều chiều kích khác nhau. Đó là kịch bản tương tự mà con người đã phải giải quyết trong một thời gian rất dài. Cuối cùng chúng tôi cũng đã qua được với cô ấy. Phải mất thời gian đủ lâu! Cô ấy đã sớm biết mình phải làm việc với con người.

D: Nhưng khi bắt đầu sống như một con người, bạn sẽ không bị cuốn vào nó và tạo ra nghiệp chứ?

W: Vâng. Cô vẫn lựa chọn đến đây. Cô ấy có thể đi những nơi khác. Đó là một sự lựa chọn. Và nghiệp tồn tại nếu bạn muốn nó. Nhưng nếu có thể bước khỏi những hạn chế của con người, bạn có thể lựa chọn để đi những nơi khác. Và bạn có thể chọn rời khỏi nghiệp đó, dù đó là tích cực hay tiêu cực, phía sau bạn.

D: Vâng, nhưng cô ấy đã quyết định trở thành con người để có thể tạo ra sự khác biệt?

W: Vâng, cô ấy luôn hy vọng tạo ra sự khác biệt. Cô ấy cần phải hiểu mình đã tạo ra sự khác biệt rất rất nhiều chỗ. Và có lẽ cô ấy có thể thoái lui khỏi cố gắng quá mức. Cô ấy cố chăm sóc mọi người và mọi thứ. Và cô ấy cần nhớ mình đã chăm sóc mọi thứ và mọi người trong hàng thế kỷ.

Trong Between Death and Life có giải thích một chuỗi kiếp sống mà chúng ta phải trải nghiệm trước khi nỗ lực sống trong cơ thể con người là những kiếp sống làm các tinh thần thiên nhiên như tiểu thiên tiên chẳng hạn. Đấy là những người giám hộ của động thực vật. Những sinh vật tí hon này là có thật, và các nền văn hóa trong quá khứ mà sống gần gũi với tự nhiên đã từng có thể nhìn thấy họ. Nhiều câu chuyện về “người tí hon” dựa trên sự thật. Trong xã hội công nghệ hiện tại của chúng ta, rất khó nhận thức sự hiện diện của họ, trừ đám Gremlin nhỏ thích quấy phá máy tính của tôi. Câu chuyện này cũng cho thấy tinh thần thiên nhiên không thích gần gũi con người cho lắm. Họ thích các khu vực nông nghiệp và tự nhiên hơn là các thành phố bận rộn.

Một hình thức sự sống mà là một nhu cầu được gọi là “nguyên tố chất”. Tôi không chắc đó là thứ Wendy đã trải nghiệm, vì cô ấy dường như đang giúp đỡ các tiểu thiên tiên chứ không phải là một trong số họ. Nguyên tố chất là các năng lượng cơ bản không được xác định bởi một hình thể cố định, và dường như không có trí thông minh mà có thể trao đổi cùng. Chúng bị thu hút đến những địa điểm, ăn và gia thêm năng lượng của nơi đó, dù đó là tích cực hay tiêu cực. Hầu hết mọi người có thể cảm nhận được năng lượng cơ bản này khi họ bước vào những tòa nhà xác định. Chú ý cái cách mà năng lượng của một thánh đường lớn khác với năng lượng của một nhà tù. Đó là sự tích tụ năng lượng mà vẫn duy trì bên trong cấu trúc. Hai dạng sống này khác nhau. Chương này cho thấy có nhiều hình thức sống khả thi khác trước khi linh hồn nỗ lực sống như một con người phức tạp.

Có phải phiên tiếp theo này mô tả cùng một đối tượng dưới cái tên khác không?

D: Sally muốn biết, làm thế nào tiểu thiên tiên bước vào cõi giới loài người? Cô ấy rất quan tâm đến những người tí hon, những tiểu thiên tiên.

S: Thiên tiên không phải là người tí hon. Thiên tiên khá lớn, so với con người.

D: Chúng tôi luôn vẽ họ rất nhỏ.

S: Đó không phải là thiên tiên. Đó là trung giới, tinh thần thiên nhiên mà trao đổi và trung gian giữa ở đây, nhân loại, và thiên tiên.

D: Nhưng bạn nói rằng thiên tiên thực sự khá lớn?

S: Vâng, họ lớn. Họ không nhỏ. Đôi khi họ lớn hơn hầu hết nhân loại. Họ có một khả năng khác để diễn dịch sự tồn tại của họ. Họ giống-người ở chỗ có hai tay hai chân, nhưng họ có khuynh hướng gắn kết với thiên nhiên hơn. Vì vậy, họ có cảm xúc giống-thiên-nhiên, hoặc cơ thể giống-thiên-nhiên. Sally có một người bạn, thực sự, một thiên tiên trông rất giống-cây trong sự xuất hiện của anh ta. Da anh ta là gỗ, như vỏ cây; tóc anh giống như lá cây xanh. Họ diễn dịch cơ thể của họ một cách khác nhau.

D: Nhưng nó là một cơ thể vật lý? (Vâng) Vậy, cô ấy muốn biết làm thế nào họ bước vào cõi giới nhân loại.

S: Họ sử dụng các nguyên tố.

D: Tôi biết về các nguyên tố chất, nhưng bạn nói là các nguyên tố?

S: Họ sử dụng các nguyên tố. Mọi cơ thể của họ là sự kết hợp của bốn nguyên tố khí lửa nước đất. Và họ tách mỗi nguyên tố ra. Họ băng qua cổng rồi ráp lại bằng cách gọi các nguyên tố trên cõi bên kia của cõi giới nhân loại.

D: Nhưng cơ thể họ xuất hiện như nhân loại?

S: Vâng, đúng rồi. Họ nhìn hơi quái quái đối với con người, nhưng vẫn giống nhân loại hơn khi họ còn trong cõi giới thiên tiên.

D: Vậy người ta không biết rằng họ đang trò chuyện với một thiên tiên.

S: Không biết, dù họ nghĩ người này hơi quái. Họ sẽ nghĩ thiên tiên trong cơ thể nhân loại này nhìn hơi khác so với con người bình thường.

D: Người mà là một thiên tiên biết mình khác biệt?

S: Ồ, vâng, họ nhớ mọi thứ.

D: Họ biết họ không phải là một sinh mệnh nhân loại bình thường.

S: Vâng, họ có thể đến và đi dễ dàng hơn nhiều so với con người.

D: Làm thế nào cô ấy có thể dùng khả năng thiên tiên để chữa trị? 60

S: Cô ấy cần phải được kết nối nhiều hơn với các nguyên tố, và hiểu các nguyên tố này đóng vai trò thế nào trong bệnh tật. Sau đó có thể thay đổi các nguyên tố để chúng cân bằng và hài hòa với nhau, như thế bệnh trạng có thể được cải thiện. Cô ấy không cần phải ở gần đương sự để làm điều đó. Cô ấy thực sự có thông tin này trong tâm trí mình, nhưng cô ấy đã không áp dụng nó. Một lần nữa, nó đi đến vấn đề với suy nghĩ cô ấy không thể làm điều đó.

D: Chúng ta đã đưa ra những giới hạn về bản thân, đúng không? (Vâng)

* * *

Khi bước vào kiếp sống, Betty thấy mình đang nhìn vào một vật lạ trong một cảnh quan không quen thuộc. Vật thể là một khối trụ trơn màn xám trắng với một quả bóng tròn nằm trên đỉnh. Có một thiết kế chữ nhật màu đỏ bên cạnh. Khối trụ tự đứng trên đá đối lập một bầu trời tạp sắc kỳ lạ của màu xanh navy và vàng nhạt. Khi quay lại, cô nhìn thấy nhiều khối đá có hình dạng bất thường. “Chúng giống như một cái đồng hồ cát. Cái kiểu thuôn dài và tóp lại ở giữa. Một số giống những ngọn tháp.” Chắc chắn nó nghe như cô ấy không ở trên Trái Đất. Rồi cô ấy tuyên bố, “Hình như mọi thứ khác đều nằm dưới đất. Tôi cần phải ở trong lòng đất. Chúng tôi không sống trên bề mặt, chúng tôi sống dưới lòng đất —— Có một chỗ ra, một ống tròn. Bạn đi qua ống. Đây không phải là nhà tôi. Tôi có một chuyến đi, sau đó tôi trở lại. Tôi ở một trạm trên đường. Chúng tôi là thợ mỏ. Tôi kiểm tra đèn hiệu. Tôi là nhân viên liên lạc. Khối trụ này là một đèn truyền thông. Đỉnh của quả bóng hở và phát ra ánh sáng.”

Tôi hỏi cô ấy có muốn đi xuống và xem dưới đất như thế nào không. Cô ấy nói chỉ cần trượt xuống ống. Cô ấy bước vào căn phòng nơi cất áo khoác ngoài của mình, rõ ràng, nó là thứ phải mặc ở trên bề mặt. “Tôi cởi nó ra, và tôi không phải nhân loại. Tôi trông giống một con bọ. Tôi có nhiều tay. Tôi có cái đầu hình trái bóng. Tôi trông giống một con kiến. Tôi có hàm kẹp, mắt tôi ở chóp râu. Tôi có thể nhìn mọi hướng. Tôi có hai sợi râu, vì vậy tôi có thể thấy đa phương hướng. Tôi có bốn chân sáu tay. Cơ thể tôi màu nâu có ba khúc. Khúc trên cùng là đầu. Khúc tiếp theo có sáu cánh tay, và khúc lớn nhất có bốn chân. Tôi có vài loại thiết bị thở trên ngực. Không phải một bộ máy. Nó là một loại cơ quan cơ thể bên ngoài ngực tôi. Bạn kéo không khí vào và nó trao đổi. Nó huýt và nhấp. Đó là cách nó liên lạc. Tất cả chúng tôi đều hiểu nó.”

D: Tại sao bạn phải mặc gì đó khi đi lên bề mặt? 61

B: Bạn sẽ gọi nó là bức xạ. Bạn không thở được trên đó nếu không có bộ đồ, nó che chắn bạn khỏi bức xạ.

D: Tại sao bức xạ có ở đây?

B: Nó gần mặt trời. Thời gian duy nhất tôi lên bề mặt là kiểm tra đèn hiệu.

D: Có vẻ như giữ đèn hiệu hoạt động là rất quan trọng.

B: Đó là lý do họ có tôi. Tôi là bản sao lưu khẩn cấp. Nếu đèn hiệu có gì không đúng, tôi có thể gửi SOS ra từ bản thân, một xung động. Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ giết tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không sống sót. Tôi nghĩ việc đó sẽ khiến tôi kiệt quệ. Quá nhiều năng lượng.

D: Vậy đó là lý do họ gọi bạn là nhân viên liên lạc?

B: Vâng, và tôi là bản sao lưu khẩn cấp.

D: Trong trường hợp bất cứ điều gì xảy ra, thì bạn phải hy sinh bản thân để gửi đi một tin nhắn? (Vâng)

Có những người khác sống dưới lòng đất giống anh ta. “Chúng tôi phân chia thành nhà. Tôi đoán bạn sẽ gọi nó là hộ. Mỗi hộ có một công việc, và chúng tôi là những dòng dõi có công việc. Tôi đến từ một hộ liên lạc.”

D: Đó là ý của bạn khi nói dòng dõi? Họ truyền thụ những khả năng này? (Vâng) Và những người khác có khả năng và công việc khác để làm?

B: Ồ, vâng, người trong hầm. Chúng tôi làm việc ở đó. Chúng tôi đang khai thác mỏ. 62

D: Bạn cũng có những khu sinh hoạt?

B: Những chỗ ra khỏi đường. Tôi nghĩ tôi không ngủ.

D: Còn về dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể? Bạn có tiêu thụ thứ gì không? (Không) Làm thế nào bạn sống được?

B: Chúng tôi được sinh ra với những gì chúng tôi cần, và khi nó hết, chúng tôi cũng không còn.

Cô ấy báo cáo tất cả những điều này rất thực tế. Nó không làm cô phiền nhiễu. Đó là phương thức của nó trong kiếp sống này.

D: Bạn không phải tiếp tục bổ sung hoặc tái cung cấp nó?

B: Không. Đó là một đời sống ngắn ngủi. Chúng tôi chỉ làm việc.

D: Bạn đang khai thác gì?

B: Chúng tôi khai thác đá cho người khác. Không phải cho chúng tôi. Chúng tôi không cần nó.

D: Có vẻ như bạn không cần nhiều thứ, đúng không?

B: Không cần, chúng tôi làm việc này để giúp người khác. Những viên đá trắng, đôi khi trong suốt. Đôi khi màu xanh lá cây và tím. Chúng được nghiền và vận chuyển đến hành tinh khác.

D: Bạn có thiết bị nghiền nát chúng dưới đó?

B: Vâng. Chúng được xử lý. Có những hộ làm việc đó. Chúng tôi đều là công nhân. 63

D: Các khối đá được vận chuyển đến hành tinh nhà của bạn?

B: Tôi không nghĩ mình có nhà. Tôi nghĩ tôi được sinh ra trên một con tàu. Và được thả xuống để làm việc.

D: Họ đã thả nhiều người các bạn một lúc?

B: Vâng, đủ để làm việc. Đó là một đời sống ngắn ngủi. Họ mang thêm nhiều người để thay thế chúng tôi.

D: Bạn nghĩ gì về điều đó? Bạn có thích cuộc sống đó không?

B: Tôi không có những cảm xúc như vậy. Tôi có nhiều suy nghĩ hơn người khác, vì tôi là người liên lạc. Giai đoạn này của kiếp sống, khi tôi lột bỏ nó, tôi tin tôi sẽ trở thành ánh sáng. Sau đó tôi có thể làm những gì tôi muốn.

D: Bạn đã được dạy điều đó, hay bạn chỉ đơn giản là biết?

B: Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi sinh ra với điều đó. Chúng tôi biết những gì chúng tôi đang làm là tạm thời. Nhưng những người tạo ra chúng tôi, họ không biết điều đó. Những người sở hữu con tàu mà chúng tôi từng ở trên đó. Họ không hiểu điều này, nhưng chúng tôi có điều này như một ký ức. Chúng tôi biết mình chỉ đi từ hiện hữu này sang hiện hữu khác. Đây chỉ là tạm thời. Đây là việc để làm trong một khoảng thời gian ngắn.

D: Nhưng bạn nói bạn có nhiều —— tôi đoán là “cảm giác” —— hơn những người khác, vì bạn là người liên lạc?

B: Vì tôi không thực sự là một trong số họ. Tôi chỉ nhìn giống thôi. 64

D: Bạn nói những người trên tàu là khác biệt. Họ trông thế nào?

B: Họ lớn hơn. Họ chỉ có hai tay hai chân. Đầu của họ tròn. Họ có các tính năng khác với chúng tôi.

D: Bạn có biết gì về chiếc tàu này và nơi họ đi không?

B: Đó là một con tàu khai thác. Đó là một hoạt động khai thác mỏ. Và họ phát triển những công nhân này trong vườn ươm, sau đó thả lên hành tinh để khai thác mỏ. Họ đã biến đổi gen công nhân để làm những công việc nhất định, có cấu trúc nhất định trong cơ thể của mình, xử lý quặng và thực hiện việc giao hàng. Những công nhân này có một thời hạn. Tất cả mọi thứ được định thời gian.

D: Vậy, khi họ thả bạn lên hành tinh, bạn biết chính xác mình phải làm gì, và nơi bạn phải đến? (Vâng) Bạn thậm chí không thắc mắc về nó.

B: Không, không cần. Tôi sinh ra và biết nó là gì. Tôi mang theo ký ức về dòng dõi của tôi. Tôi biết những nơi khác mà tổ tiên tôi từng đến. Tôi hiểu và nhớ những gì họ trải qua, và nó sẽ tiếp tục truyền xuống dòng dõi. Nhưng tôi nghĩ tôi là một đột biến.

D: Vậy với mọi kí ức của mình, bạn đã luôn là loại sinh mệnh này? (Vâng) Bởi bạn mang theo ký ức mà người trên tàu đã lập trình cho bạn?

B: Họ không thể lập trình nó. Chúng tôi đã có nó. Họ chỉ đưa chúng tôi.

D: Nhưng bạn đã nói họ không hiểu phần đó.

B: Họ không hiểu. Con tàu này không có niềm tin tâm linh nào khác ngoài những gì họ được dạy khi còn nhỏ. Họ khó khăn hơn, họ không phải những sinh mệnh tâm linh, họ không nhìn thấy tinh thần bên trong chúng ta. Họ rất khác. Họ cũng không phải là người tư duy. Họ cũng chỉ là công nhân, có một loại khác. Họ được lập trình hoàn toàn. Tôi không nghĩ họ là nhân loại. Tôi không nghĩ họ đang sống. Robot hình người.

D: Robot hình người? (Vâng) Vậy bạn nghĩ họ không có tinh thần? (Vâng) Có phải tất cả những người trên tàu cũng vậy không?

B: Không. Có các loại khác ở trên boong. Tôi có thể nghe họ, nhưng tôi không thấy họ. Họ có tinh thần. Họ là thật.

D: Bạn biết gì về những sinh mệnh đó?

B: Những sinh mệnh được đào tạo rất cao. Họ đã đến trường học. Họ phụ thuộc vào nhau, đó là một đội. Họ có rất nhiều sự đa dạng. Họ có nhiều hình dạng khác nhau; đó là nhiều sinh mệnh. Đó là cả một đội ngũ, ít nhất hai trăm. Họ có học tập chuyên môn, và họ là một phần của tập đoàn nỗ lực khai thác mỏ. Đấy là nơi tôi ở, có tám hành tinh trong hệ mặt trời. Bốn trong đó có người ở và tương tác. Có một hoạt động khai thác vượt ngoài hệ mặt trời, sau đó mang về quặng hoặc những gì cần thiết cho các hành tinh.

D: Những sinh mệnh ở trên boong là từ các hành tinh khác nhau trong hệ mặt trời của bạn?

B: Và hơn thế nữa. Họ thuê. Họ thanh toán rủi ro. Đó là công việc nguy hiểm.

D: Những sinh mệnh đó có cần tiêu thụ gì không?

B: Vâng, có. Họ có nhà bếp, họ có vòi sen, họ có nhà kính. Họ trồng các thứ. Họ có thư viện, nhưng đó không phải là sách. Có các tab hình chữ nhật nhỏ trống có thể làm nhiều thứ. Có âm nhạc được ghi lại, giọng nói, bài đọc, sự kiện, giải trí.

D: Làm thế nào họ có thể hiểu được những điều đó nếu không phải bằng cách đọc? 66

B: Họ có máy móc, và họ có một toàn ảnh. Nó khác. Nó không phải là bất cứ thứ gì tôi từng nhìn thấy. Nó kết hợp với họ.

D: Đó là cách bạn nhận được thông tin? (Vâng) Vì lúc đầu bạn nói bạn có thể nghe thấy họ, nhưng bây giờ bạn có thể tìm hiểu thêm về họ. (Vâng) Và họ không nhận ra điều này?

B: Vâng, họ chỉ nhìn thấy chúng tôi như một công nhân, một con bọ, nhưng chúng tôi không phải là robot hình người. Chúng tôi có một đời sống ngắn ngủi, nhưng nó mãnh liệt. Nó mạnh mẽ.

D: Những sinh mệnh khác, những người phát triển cao hơn, họ khác giới, hay họ đều giống nhau?

B: Có một số giới tính khác nhau ở đó, nhưng không nhất thiết là trai và gái. Có một số chàng trai, một số cô gái, nhưng có nhiều hơn thế. Không phải tất cả họ đều như thế. Họ không phải đều thiên về vật lý. Có một số đẻ trứng. Rất nhiều loại khác nhau. Họ đều đến từ nhiều nơi khác nhau.

Bây giờ tôi muốn sinh vật này tập trung vào các cơ sở dưới lòng đất thay vì con tàu.

D: Tập trung trở lại lòng đất, đó không phải là một thành phố, đó là một hoạt động khai thác mỏ. (Vâng) Và đôi khi, bạn phải lên đỉnh để kiểm tra đèn hiệu.

B: Chỉ để đảm bảo nó vẫn đứng thẳng và không bị một thiên thạch va trúng —— điều đó có thể xảy ra.

D: Tầm quan trọng của đèn hiệu là gì?

B: Tầm quan trọng của đèn hiệu là báo hiệu hàng đến hoặc hàng đi đã sẵn sàng, hay cần một nhân viên mới.

D: Nếu quá nhiều người đã chết? (Vâng) Cái gì xảy ra với cơ thể họ khi họ chết?

B: Tái chế xác, nhưng ánh sáng được giải phóng.

Vậy, khi tín hiệu phát ra, họ sẽ đến lấy xác và thả xuống công nhân mới. Tín hiệu phản hồi từ vệ tinh đến vệ tinh trong không gian. “Chúng tôi phải ra xa khỏi mọi thứ trong ba ngày. Họ đến và lơ lửng. Họ gửi xuống đồ hút, hút các quặng và thi thể lên, sau đó gửi xuống vỏ kén với những công nhân mới.”

D: Bạn có biết mục đích họ sử dụng quặng đã nghiền không?

B: Tôi sẽ hỏi.

D: Bạn có thể hỏi và nhận câu trả lời? (Vâng) Họ không biết bạn có thể làm điều đó? (Vâng) Bạn tinh khôn hơn họ. (Cười)

B: Họ dùng quặng nghiền để làm nhiên liệu. Cho tàu, cây cối, và các thành phố của họ. Đó là lý do việc duy trì chu kỳ này lại quan trọng. Và nó được phân phối bình đẳng. Đó là hòa bình. Không có vấn đề kiểm soát. Mọi người đang chia sẻ.

D: Điều đó rất tốt. Không ai muốn kiểm soát bất cứ cái gì.

B: Chúng đã là quá khứ. Những ngày đó là thời cổ đại. Họ sáng tạo. Họ đang làm việc với ánh sáng mặt trời và đá nghiền, họ tạo ra những hạ tầng phóng đại ánh sáng. Sau đó có những phản xạ chuyển ánh sáng này đến bất cứ nơi nào họ điều hướng nó, vì vậy họ thắp sáng thành phố và phương tiện sức mạnh của mình. Họ dùng nó để bổ sung tăng trưởng thực phẩm. Đó là một thực vật sức mạnh. Đó là một xã hội có kiểm soát.

D: Nhưng tất cả nhu cầu của mọi người đều được đáp ứng?

B: Vâng, nhưng nó khô khan. Không có nhiều vận động. Không có nhiều trẻ em. Tôi không cảm thấy vui. Chỉ tồn tại.

D: Vậy đó không phải một xã hội lý tưởng.

B: Tôi không thích nó, nhưng nó là tạm thời. Nó ngắn. Tôi không khai thác mỏ. Tôi đang liên lạc với tất cả họ. Nói với họ nơi họ cần ở, và nơi xem xét tiếp theo.

Tôi quyết định đưa anh ta đến một ngày quan trọng. Dù đó là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng có thể có gì đó xảy ra mà anh ta sẽ coi là quan trọng. Anh nhìn thấy một đường hầm, nhưng nghĩ đó là nơi khác, vì nó vuông chứ không phải tròn. “Cảm thấy khác biệt. Tôi nghĩ tôi sắp trở lại con tàu. Họ đang gọi tôi trở lại tàu. Và… họ muốn mở tôi ra. Tại sao họ lại muốn mở tôi ra? Họ đã khám phá ra điều gì đó về tôi. Khi tôi gửi tin nhắn báo hiệu, tôi đã dùng từ ngữ tôi không nên có. Tôi nói nó theo một cách khác. Họ muốn biết lý do. Họ đang đưa tôi lên. Họ nghĩ rằng tôi khác biệt, và họ muốn xem có gì bên trong tôi. Tôi nghĩ họ sẽ không tìm thấy bất cứ cái gì, vì nó không phải một thứ từ bên trong tôi. Và tôi có một đời sống ngắn ngủi hơn.”

D: Nó đến từ đâu?

B: Ánh sáng.

D: Nó đến từ phần tinh thần của bạn? (Vâng) Bạn nghĩ họ không hiểu điều đó, phải không?

B: Họ sắp.

D: Tại sao? Điều gì xảy ra?

B: Tôi phóng thích ngay trước mặt họ, trước khi họ cắt tôi ra. Tôi giải phóng xung ánh sáng của mình. Tôi để nó đi. Và thật buồn cười. Nó khiến họ té ngã.

D: (Cười) Họ không mong đợi điều đó, đúng không?

B: Vâng, nhưng tôi nghĩ tôi làm họ thương tổn. Tôi thấy máu từ tai và mũi.

D: Ai đang làm chuyện này, các robot hình người hay ai khác?

B: Những người khác. Các robot hình người không thể làm điều đó.

D: Vậy, bạn sẽ không đợi đến khi họ cắt vào bạn.

B: Không. Họ có thể cắt tôi ra sau khi tôi đã phóng xung. Xung là phần đích thực của tôi. Tôi phóng thích ra mọi hướng. Đó là dính kết. Nó di chuyển xuyên qua họ.

D: Đó là gì, năng lượng hay cái gì?

B: Đó là năng lượng. Nó không nặng, nó nhẹ. Và tôi chỉ di chuyển nó xuyên qua con tàu. Mỗi phần của nó. Nó rất mạnh mẽ khi được phóng thích trong căn phòng nhỏ bé đó. Và bây giờ tôi đang xuyên qua con tàu. Tôi đang ghi nhớ; ghi nhớ mọi thứ. Tất cả hệ thống, tất cả cư dân, tất cả dòng dõi của họ. Tôi đang ghi nhớ tất cả.

D: Giống như hấp thụ nó? (Vâng) Tại sao bạn làm vậy?

B: Để truyền thụ nó, như vậy các thế hệ tương lai của tôi sẽ mang theo kiến thức về thực vật, các dân tộc, các sinh mệnh, các hành tinh.

D: Các thế hệ tương lai của hộ nhà bạn?

B: Hộ, và họ sẽ biến đổi. Họ sẽ trở thành một gì đó hơn nữa. Nó đi đến tất cả các thế hệ. Thời gian và không gian không quan trọng đối với chúng tôi. Nó không bao giờ diễn ra, thực sự. 70

D: Vậy trước khi tiếp tục, bạn quyết định ghi nhớ mọi thứ?

B: Đó là một cơ hội. Tôi ghi nhớ mọi kim loại, mọi mảnh vật liệu, làm thế nào các tế bào đang làm việc, nó hoạt động như thế nào. Tôi gửi nó ngay bây giờ, vào trong ánh sáng.

D: Làm thế nào bạn làm điều đó?

B: Tôi nghĩ.

D: Mọi thứ bạn thấy và cảm nhận, bạn nghĩ và gửi nó đi?

B: Luôn luôn.

D: Nó sẽ không là một phần cuộc sống của bạn một cách bình thường, phải không?

B: Có và không. Nó đã xảy ra trước đây trong hộ của chúng tôi; tận dụng nó. Chỉ là thời gian không quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã ở quanh đây rất lâu.

D: Vậy, bạn không lo lắng về xác của bạn trở lại đó, bởi vì thế nào thì bạn cũng sẽ không sống lâu cho lắm.

B: Đó là tạm thời. Chúng tôi đã ngụy trang. Họ không bao giờ nhìn thấu nó. Họ không bao giờ biết chúng tôi là ai. Họ chỉ nhìn thấy con bọ, và công nhân. Chúng tôi có thể đi bất cứ nơi nào như vậy.

D: Nhưng những sinh mệnh khác giống bạn không có khả năng này, đúng không? Những người ở những hộ khác, những dòng dõi khác?

B: Họ có nó.

D: Bạn có nghĩ họ có sử dụng nó không?

B: Chưa. Họ chỉ đang chờ đợi. Nó hoạt động cho chúng tôi. Bạn có một đời sống ngắn ngủi làm một công nhân, sau đó bạn phóng xung ra. Và bạn mang tất cả kiến thức cùng mình, cho đến khi bạn gửi nó vào ánh sáng.

D: Bạn có biết ánh sáng làm gì với nó không?

B: Tạo ra những thứ mới.

D: Nó phải có tất cả các thông tin này để tạo ra những thứ mới?

B: Không, nhưng nó giúp đưa ra hướng dẫn về phương hướng sáng tạo. Nó có khả năng tạo ra bất cứ cái gì. Nó giống như một dòng suy nghĩ mà kết hợp với mọi dòng suy nghĩ khác. Và khi điều đó xảy ra, những thứ mới được tạo ra. Một số chảy về nơi nó xuất xứ; một số chuyển hướng sang phương hướng tham dò mới; một số được lưu lại, hoặc uốn lượn quanh bản thân, và tạo ra một sự tăng cường. Có một tâm trí thần thánh mà chúng ta biết mình là một phần của nó —— đánh giá cao trải nghiệm này, và đang tận dụng nó để mở rộng và làm sâu sắc hơn.

D: Nhưng cần thông tin để nó có thể sáng tạo?

B: Không, nó dùng thông tin để sáng tạo. Nó luôn trong trạng thái sáng tạo. Điều đó không bao giờ thay đổi.

D: Tại sao thông tin mới lại quan trọng?

B: Vì nó mang lại một kinh nghiệm; nó mang lại một ghi nhớ, một cách tân. Nó mang sự chú ý lại cho cái mà nó đã là, đang là, và có thể là. Đó là tất cả về thay đổi.

D: Vậy, đầu vào này rất quan trọng.

B: Làm ra những thay đổi. Những người trở lại đó, họ đang mắc kẹt. Họ không di chuyển nữa. Họ không tăng trưởng đủ. Họ đang đánh mất sự sáng tạo của mình, họ đang mất đi niềm vui trong cuộc sống. Họ đang trở nên tự-động-hóa, họ đang…

D: Tù đọng?

B: Là nó, tù đọng.

D: Vậy, bạn sẽ không trở lại đó phải không?

B: Vâng, tôi đã làm xong. Tôi đã làm hết khả năng ở đó.

D: Bạn quyết định nơi bạn sẽ đi tiếp? Hay có ai đó giúp bạn?

B: Đó là một quyết định nhóm. Tất cả chúng tôi đều quyết định.

D: Nhóm ở đâu?

B: Họ ở trong ánh sáng. Tôi đi vào ánh sáng. Và có một cảm giác, một sự hiểu, một sự biết. Khi bạn ở trong ánh sáng đó, bạn cảm thấy một sự kêu gọi, hoặc một cú kéo. Hoặc bạn bị thu hút, và bạn có thể cảm thấy nó theo cách của bạn để xem nó đi đâu, nó làm gì. Và nếu cần thiết, hoặc nó thỉnh cầu, bạn có thể đến đó. Đó là một hành trình dài, nhưng ổn.

D: Vậy, nó chỉ đi từ thứ này sang thứ khác kế tiếp, luôn luôn mở rộng, luôn luôn học hỏi. Có phải ý tưởng là vậy không? 73

B: Đó là ý tưởng, đó là mục đích. Đó là sự tập hợp. Đây là điểm tập hợp và điểm phóng thích. Nhưng nó xoắn ốc, chúng tôi luôn di chuyển. Tôi cảm thấy như thể đang ở gần một thứ gì đó.

D: Họ quyết định bạn đi đâu tiếp theo?

B: Điều đó phụ thuộc vào nơi bạn đang ở trong ánh sáng. Có nhiều cấp độ khác nhau, bạn biết chứ? Nếu bạn đang làm việc trong một khu vực cụ thể, trên một sợi dây của tư tưởng. Có những người làm việc ở đó mà hướng dẫn, hoặc giúp đỡ, để tạo ra trải nghiệm cho bất cứ cái gì nó cần là. Nhưng nếu bạn vượt trên đó, nếu bạn không bị khóa vào đó, thì nó không hoàn toàn xác định. Đó là một sự nhất trí của tâm trí mà đang di chuyển theo mọi hướng, vào mọi lúc. Và để giữ sự cân bằng bên trong chính nó, trong sự hoàn hảo, đôi khi ở các khu vực ngoài cùng, trạng thái hoàn hảo đó cần được tinh chỉnh. Và ánh sáng có thể yêu cầu bạn đi đến đó và tinh chỉnh nó.

D: Vậy, khi bạn phát triển hơn ở các cấp độ khác nhau, bạn có nhiều quyết định hơn về chuyện bạn làm?

B: Vâng, bởi bạn là một phần của một tâm trí đó. Nó giống như toàn ảnh. Nó phân mảnh và mỗi mảnh là một bản sao hoàn hảo. Nhưng tất cả đều là một phần của bức tranh lớn hơn.

Tôi yêu cầu cô ấy rời cảnh đó, rời sinh vật nhỏ bé mà bây giờ chỉ là một tia sáng tiếp tục hành trình của chính mình. Tôi hướng Betty trở lại cơ thể cô, gọi tiềm thức ra giải thích lý do nó chọn cuộc đời lạ lùng này cho cô ấy thấy. Tôi biết nó có mục đích khi cho cô thấy. Nó luôn luôn như vậy.

B: Đó là tính linh hoạt của ánh sáng. Sự vật không phải lúc nào cũng giống như bề ngoài của chúng. Và hiểu biết rằng ánh sáng bên trong là nhiều hơn nữa.

D: Có liên quan thế nào đối với Betty trong cuộc sống hiện tại?

B: Dòng dõi. Cách cô ấy sử dụng, hoặc đưa vào sinh mệnh để hấp thụ, và giải phóng nó, rồi tiến lên. Cuộc đời cô ấy là về sáp nhập. Cuộc đời cô ấy là về tinh chỉnh sự hoàn hảo.

D: Bạn muốn cô ấy sử dụng thông tin về kiếp sống đó như thế nào?

B: Tôi muốn cô ấy nhớ về dòng ý thức, nơi nó đi. Tôi muốn cô ấy nhớ trạng thái nhất thể, những suy nghĩ và chú ý đến từ đa-tâm-trí. Và rằng cô ấy là vật chứa cho ánh sáng đó dưới hình thể con người.

D: Cô ấy là người liên lạc trong cuộc đời đó.

B: Cô ấy luôn là người liên lạc. Cô ấy là một người bây giờ. Đó là lý do của cô ấy. Cô ấy đọc cho người ta và giao tiếp với họ. Cô ấy chạm vào cốt lõi ánh sáng của họ. Cô ấy lột đi ván gỗ, giúp họ nhớ rằng họ là tình yêu, và nhớ lại kết nối của họ với Tất Cả.

D: Cô ấy muốn biết có cách nào có thể cải thiện năng lực tâm linh và các bài đọc cô ấy đang đưa cho không.

B: Tất cả đều như những gì nó nên là.

D: Bạn nghĩ cô ấy đang làm một việc tốt?

B: Đủ tốt.

D: Cô ấy lo lắng về vấn đề đó.

B: Cô ấy cần lo lắng. Nó giữ sự trung thực cho cô ấy, nó giữ bản ngã trong tầm kiểm soát. Cô ấy đã chiến đấu với bản ngã trước đây.

* * *

Tại một lớp thôi miên, một phụ nữ đã đưa ra một điểm mà không áp dụng cho kỹ thuật tôi đang giảng dạy. Nó thực sự là một sự lạc đề hoặc loãng nội dung, nhưng tôi không thể phớt qua nó, vì vậy tôi cố gắng trả lời. Tôi đã thảo luận về cái cách chúng ta phải là mọi thứ khi chúng ta quyết định nhập thế trên Trái Đất. Mọi thứ có nghĩa là: khí gas, khoáng chất, đá, thực vật, động vật và tất cả các giai đoạn của trạng huống con người. Đây là do Thượng Đế tò mò và muốn học hỏi, anh ta đã gửi chúng ta ra (như các tế bào trong thân thể của Thượng Đế) để học hỏi càng nhiều càng tốt và mang kiến thức này trở về thêm vào kho máy tính khổng lồ của anh ta. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ra đi mãi mãi cho tới khi có thể “tốt nghiệp”, và rốt cuộc trở về nhà với Nguồn và ở lại. Người phụ nữ nói cô không thể tin vào lý thuyết này, vì Thượng Đế là toàn tri. Anh ấy có mọi kiến thức, anh ấy không cần chúng ta. Theo những gì tôi đã học được, đó dường như không đúng. Anh ta là một sự tổng hợp của những gì mỗi người chúng ta đã gửi vào trong anh ấy qua hàng vạn thiên niên kỷ. Anh ta liên tục tìm tòi, và bởi sự tò mò vô tận của mình, anh ta muốn không ngừng học hỏi. Do đó, anh ta liên tục tạo ra càng nhiều hình thức đa dạng hơn.

Cô ấy hỏi anh ta có thể dùng tất cả thông tin đó để làm gì. Tôi đã phát hiện nó được dùng để sáng tạo. Tôi giải thích rằng có vẻ như vũ trụ chúng ta liên tục mở rộng khi chúng ta du hành ra ngoài, nâng cao trải nghiệm và kiến thức của mình. Sau đó có vẻ như nó sẽ đạt đến một điểm mà đó là giới hạn của sự mở rộng, và bắt đầu trở lại nguồn, hoặc nổ vào trong trở lại chính nó. Đó là khi chúng ta trở về nhà với tất cả những kiến thức về mọi thứ chúng ta đã trải nghiệm? Đó là khi chúng ta đạt được điểm mà chúng ta có thể nghỉ ngơi và ở lại với Thượng Đế? Sau đó, có vẻ như một khi mọi thứ đã dồn đầy chính nó, nó nổ ra trở lại, trong một chu trình liên tục.

Cô hỏi, “Có thể có một điểm mà chúng ta dừng lại không? Một điểm khi chúng ta dừng lại, và trở thành hư vô?” Tôi không tin là vậy, vì mọi thứ đều là năng lượng, và năng lượng không bao giờ chết. Nó chỉ thay đổi hình dạng và hình thức. Cô ấy không thể thấy cái điểm trong việc liên tục quay trở lại cùng một vũ trụ và trải nghiệm hết hàng tỷ bài học trong các hình thức khác nhau. Sẽ có một điểm khi chúng ta đã trải nghiệm hết mọi thứ có thể, và chúng ta nên thôi.

Một người đàn ông trong lớp cung cấp câu trả lời hoàn hảo. Anh ta nói, “Vâng, chúng ta có thể trải nghiệm hết những gì để biết trong vũ trụ này. Nhưng có hàng triệu triệu các vũ trụ khác chứa đựng những thế giới và tạo vật mà chúng ta không thể tưởng tượng ra.” Như đã viết trong sách này, có những vũ trụ tuân theo các luật vật lý hoàn toàn khác biệt. Chẳng hạn như những nơi mà các hành tinh có hình vuông thay vì tròn. Phải có vô số trải nghiệm đang chờ chúng ta ở những nơi khác. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta rốt cuộc vắt kiệt những khả năng của vũ trụ đơn độc này, thì vẫn có hàng triệu vũ trụ khác để chúng ta khám phá. Và có thể mỗi khi vũ trụ nổ ra rồi nổ vào lại nổ ra trong chu trình luân hồi của chính nó, chúng ta được gửi đi để khám phá cái gì đó khác. Khả năng là vô hạn, và sự tiến triển của linh hồn chúng ta cũng vậy. Chừng nào Thượng Đế còn tò mò và muốn học những trải nghiệm mới để thêm vào kho kiến thức của mình, thì chúng ta vẫn hữu ích để bổ sung vào sức mạnh sáng tạo của anh ấy. Vì vậy, chúng ta liên tục trở về “nhà” của mình, nơi có tình yêu vĩ đại và sức mạnh trẻ hóa. Và do đó chúng ta sẽ không bao giờ chết.

Chương 5
HÀNH TINH XANH LỤC

Betty (nữ) bước vào kiếp sống mà không thể thấy gì, nhưng cảm giác mình như đang ở trong không gian. “Không có gì xung quanh tôi. Tôi cảm thấy như đang trôi nổi, giống như là một phần của mọi thứ. Tối, nhưng thật thoải mái. Cảm thấy tôi như đang nhìn ra Vũ Trụ. Và giống như đó đều là những đứa trẻ của tôi. Họ đều là chị em tôi. Tất cả các ngôi sao và hành tinh, tất cả các thiên hà, giống như gia đình tôi.” Khi quan sát, cô thấy một điều gì đó đang ngoạn mục xảy ra. “Có một thiên hà vừa mới chào đời.” Giọng cô đầy kính sợ. “Chỉ là một loại bùng nổ. Nó chỉ ở đó và phát triển, và đẹp.”

D: Nó chỉ hình thành nhanh chóng? (Vâng) Bạn có biết một điều như vậy xảy ra thế nào không?

R: Không, chỉ vậy.

D: Đây có phải là nơi bạn thường đến?

R: Không, tôi không nghĩ tôi từng ở đây trước kia. Cảm thấy rất thoải mái, và thật đẹp. Tôi cảm thấy tôi muốn ở đây, nhưng vâng, có lẽ có một nơi tôi cần phải đi. OK. Có một hành tinh xuất hiện, trông giống như một mặt trăng màu lục lớn. Chúng tôi đang tiến gần hơn, nó như được bao phủ trong rêu. Tôi xuống hành tinh và có những cái cây thực mềm mại.

D: Thứ trông giống rêu?

R: Vâng. Đó là một khu rừng. Cây cao hơn tôi. Tôi đang băng qua một khu rừng, rất ẩm ướt. Cây giống như tán che, nên tối. Cây có lá xốp. Màu xanh lục thực sự đẹp. Cả hành tinh được bao phủ trong đó. Mặt đất tối và mềm, nhưng tôi không lún xuống. Cây có vỏ màu nâu tối thực thô.

D: Đất có giống bùn không?

R: Có vẻ như là vỏ cây vụn.

Tôi bảo cô ấy nhìn vào bản thân, và tôi rất ngạc nhiên về mô tả. Cô chắc chắn không phải nhân loại. “Tôi có đôi chân màng màu xanh-xám. Chúng giống như chân vịt kéo dài, có mô giữa các ngón chân. Chân tôi dài và cứng cáp. Tay cũng có màng. Tôi có ngón cái và ba ngón tay.”

D: Bạn có thể nhặt đồ vật được không?

R: Có, tôi có thể giữ chúng trong màng.

D: Bạn có mặc quần áo không?

R: Không, tôi thực sự gầy.

Khuôn mặt cô kéo dài theo chiều dọc, cao và mỏng. Không tóc. Mắt to phủ gần hết mặt.

D: Tại sao bạn cần mắt to như vậy?

R: Vì bóng tối ở đây. Có ánh sáng phía trên cây cối, nhưng mặt đất dưới đây thì tối.

D: Bạn có đêm và ngày không, bạn có hiểu ý tôi không?

R: Không, không có ngày và đêm. Chỉ có một loại hoàng hôn.

Cô ấy nói miệng mình chỉ là một cái lỗ. Tôi hỏi, “Bạn có ăn gì, tiêu thụ thứ gì không?”

R: Tôi ăn vỏ cây. Tôi nhặt nó lên từ mặt đất. Bàn chân có màng giúp tôi đi trên vỏ cây. Tôi nghiền và ăn nó. (Ngạc nhiên) Lưỡi! Tôi có lưỡi. Tôi nghiền vỏ cây trong tay, rồi dùng lưỡi liếm tay.

D: Đó là thứ duy nhất bạn tiêu thụ?

R: Vâng. Chỉ vỏ cây.

D: Nó có vị thế nào?

R: Tôi không biết.

D: Tôi nghĩ, nếu bạn thường ăn nó, bạn sẽ không biết cái khác. Bạn có uống gì không?

R: Không, có độ ẩm trong không khí. Tôi hấp thụ nó qua da. Không khí trong rừng mát và ẩm, vì vậy tôi không phải uống gì.

D: Bạn có giới tính không? Bạn biết ý tôi là gì không?

R: Tôi là… giống cái. Tôi đẻ trứng. Và bạn đời tôi thụ tinh trứng sau khi chúng được đặt xuống.

D: Bạn sống ở đâu đó xung quanh?

R: Trong rừng.

D: Vâng, bạn nói rừng bao phủ cả hành tinh. (Vâng) Bạn sống ở một nơi xác định trong rừng?

R: Chúng tôi có một lãnh thổ mà là của chúng tôi. Có những người khác như chúng tôi, và chúng tôi đánh nhau trên lãnh thổ.

D: Không đủ đất cho tất cả mọi người?

R: Đó là một hành tinh nhỏ. Các nhóm khác muốn có lãnh thổ lớn hơn.

D: Các bạn đánh như thế nào?

R: Họ đập nhau, và tông nhau. Dù hầu như không ai bị giết. Chỉ là một cuộc chiến kiểu thống trị. Người lớn nhất thắng.

D: Nhóm của bạn có phải chiến đấu không?

R: Không, vì giống đực của chúng tôi là lớn nhất. Nhưng thường không đi quá xa. Những người khác sẽ chịu nhẫn nhịn.

D: Vậy, anh ta thống trị các lãnh thổ khác. (Vâng) Bạn có ở trong nơi trú ẩn hay bất cứ gì không?

R: Không, chúng tôi luôn ở ngoài trời.

D: Bạn không có nhiệt độ cực đoan?

R: Không, thời tiết luôn giống nhau.

D: Bạn đi đâu để đẻ trứng?

R: Chúng tôi chỉ đặt chúng xuống. Sau đó giống đực đến và thụ tinh chúng.

D: Nhóm của bạn có lớn không?

R: Vâng. Giống đực của tôi có 20 giống cái. Hầu hết không nhiều như vậy.

D: Bạn làm gì với thời gian của mình?

R: Săn tìm thức ăn.

D: Nhưng bạn nói vỏ cây ở khắp mọi nơi, phải không?

R: Vâng, nhưng chúng tôi cần rất nhiều. Đó là lý do có những trận chiến lãnh thổ.

D: Tôi nghĩ vỏ cây sẽ ở khắp nơi, vì nó rơi ra khỏi cây.

R: Vâng, nhưng giống cái cần rất nhiều thức ăn để sản xuất trứng. Có rất nhiều giống cái. Giống đực muốn giống cái, nhưng họ phải có đủ lãnh thổ để cung cấp thức ăn.

D: Trong nhóm có ai chết không?

R: Thỉnh thoảng, chủ yếu là tuổi già. Tuổi già sẽ là ba năm Trái Đất của bạn.

D: Tôi nghĩ đó là một cách để kiểm soát dân số. Như vậy, người ta chết, nhưng sau đó bạn liên tục sinh sản.

R: Nhưng đôi khi trứng vỡ, đặc biệt nếu chúng được đặt ở nơi ai đó sắp đánh nhau. 81

D: Bạn có ngủ không, bạn có biết đó là gì không?

R: Chúng tôi nghỉ ngơi, chúng tôi không ngủ. Chúng tôi chỉ ngừng di chuyển. Hầu hết thời gian chúng tôi đều di chuyển.

D: Các bạn có phải loài duy nhất trên hành tinh này không, hay còn sinh vật khác?

R: Chỉ có chúng tôi và cây cối. Nhưng chúng tôi đang xâm chiếm. Chúng tôi đang giết chết cây cối. Đó là lý do chúng tôi cần lãnh thổ. Đó là chuyện đang xảy ra —— cây cối đang bị giết.

D: Chúng bị giết như thế nào?

R: Tại những nơi hết vỏ cây. Họ đang lột vỏ cây xuống.

D: Các bạn không đợi đến khi nó tự bong xuống nền rừng?

R: Không. Lãnh thổ mà tôi đang sống vẫn ổn. Giống đực của tôi có thể giữ những giống đực khác ở ngoài.

D: Họ có nhận ra mình đang giết thực phẩm cung cấp không?

R: Không, nhưng giống đực của tôi thì có. Giống đực của tôi biết anh ta không thể có nhiều hơn 20 con cái.

D: Nhưng nếu bạn có con —— nếu bạn muốn gọi họ như vậy —— họ cũng sẽ phải ăn, phải không?

R: Vâng, nhưng anh ta biết phải thụ tinh bao nhiêu trứng. Anh ta khôn ngoan như vậy.

D: Vì hành tinh có nguồn lực hạn chế, cho nên cuộc sống của bạn chỉ bao gồm ăn và sinh sản.

R: Ăn và đẻ trứng.

D: Bạn sẽ không muốn đi đâu khác?

R: Không. Những nơi khác trên hành tinh này đang chết. Mọi người đang ăn vỏ cây tươi. Họ cũng đã thụ tinh quá nhiều trứng. Có quá nhiều trẻ em. Họ đang ăn tất cả vỏ cây! Và bây giờ họ đang giết chết cây cối, chẳng bao lâu nữa sẽ không đủ ăn.

Tôi đưa cô ấy tới một ngày quan trọng, dù tôi không nghĩ ra một ngày thế nào mới là quan trọng trong kiếp sống bình phàm thế này.

R: Không còn gì ngoài lãnh thổ của chúng tôi. Phần còn lại của hành tinh cằn cỗi.

D: Chuyện gì xảy ra với những người khác?

R: Họ đã chết. Họ đã ăn tất cả. Tất cả họ đều chết đói.

D: Và cây cũng không sống được?

R: Vâng. Giống đực của tôi có cả hành tinh. Nhóm của chúng tôi là duy nhất còn lại.

D: Nhưng nếu bạn không thể sống trên các khu vực khác, thì có gì tốt cho cả hành tinh?

R: Không có người khác, cây sẽ trở lại, chung quy là vậy. Cây sẽ nhiều hơn trong cuộc đời của tôi.

D: Vậy nhóm của bạn là duy nhất sinh ra con cái?

R: Vâng. Nhưng anh ấy khôn ngoan. Anh ta đảm bảo rằng mọi thứ sẽ trở lại, vì anh ta sẽ dạy trẻ. Anh ấy chỉ để rất nhiều giống đực sống, và anh ấy sẽ dạy chúng.

Có vẻ như sẽ không có nhiều thay đổi trong một kiếp sống thế này, vì vậy tôi đưa cô ấy tiến tới ngày cuối đời, để xem chuyện gì xảy ra với cô ấy.

R: Tôi chỉ… Tôi hiện đang an nghỉ vĩnh viễn. Tôi không thể di chuyển nữa.

D: Đó là điều xảy ra khi bạn chết? (Vâng) Dù có ăn nữa thì cũng không đủ giữ cho bạn sống?

R: Mệt mỏi. Di chuyển quá nhiều trong cuộc sống của mình, chỉ hao mòn.

Tôi chuyển cô ấy đến điểm cô đã ra khỏi cơ thể và ở cõi bên kia. “Bạn có thể nhìn thấy cơ thể mình không?”

R: Vâng. Nó chỉ nhòa dần. Phân rã, tôi đoán vậy.

D: Bạn nghĩ bạn đã học được gì từ cuộc đời đó?

R: Tầm quan trọng của sự cân bằng. Không lấy nhiều hơn bạn có thể sử dụng.

Đó là một bài học quan trọng có thể áp dụng cho thời đại hiện tại khi chúng ta đang làm suy thoái Trái Đất bằng cách vắt kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không thay thế chúng. Hãy hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải số phận tương tự trước khi nhận ra đó không phải cách tốt nhất để sống.

Khi tôi gọi tiềm thức của Betty vào cuối buổi, tôi hỏi tại sao nó chọn cuộc đời kỳ lạ này để cô ấy thấy. Tôi biết không cách nào xác định vị trí của hành tinh.

R: Vì cô ấy cần phải học cách cân bằng trong cuộc sống này. Điều học được trong cuộc sống đó mà cô ấy bây giờ cần phải học lại.

D: Tất nhiên, đó là sự sử dụng cân bằng kịch liệt, phải không?

R: Vâng, nhưng đó là một bài học quan trọng cho cô ấy.

D: Trong cuộc sống đó, nhóm của cô ấy đã có thể sống sót.

R: Vâng, vì họ có một nhà lãnh đạo hiểu được sự cân bằng.

D: Thật thú vị khi họ có thể sống sót dựa vào vỏ cây.

R: Đó là thức ăn của họ.

D: Nó cũng cho thấy chuyện xảy ra khi cả hành tinh bị mất cân bằng.

R: Vâng. Nhưng tại thời điểm này, cô ấy mất cân bằng. Cô ấy cần phải học để cân bằng các lĩnh vực trong cuộc sống của mình theo những cách tốt hơn. Cô ấy là một giáo viên mà không giảng dạy. Cô ấy nên dạy. Cô ấy là một người chữa lành. Cô ấy cần phải dạy người khác chữa lành. Cô ấy đã có trải nghiệm xấu trong quá khứ (những kiếp khác). Cô ấy cần buông bỏ chúng. Cô ấy đã bị giết vì niềm tin của mình trong chữa lành. Cô ấy đã bị tra tấn. Cần phải quên đi điều đó. Cô ấy cần phải nhận ra rằng đây là một cuộc sống mới. Đó là lý do cần cân bằng. Cô ấy cần phải cân bằng những gì đã xảy ra trong quá khứ với những gì đang xảy ra hiện tại, và nhận ra rằng có nhu cầu và vị trí dành cho giáo viên. Cô ấy sẽ không bị tra tấn hay giết chết trong cuộc đời này. Đây là thời điểm mọi thứ thay đổi, và cô ấy cần dạy, cần chữa lành bằng cách học cân bằng. Cô ấy cần dạy sự cân bằng.

Tôi nghĩ tiềm thức cho chúng ta thấy kiếp sống này như một phép ẩn dụ cho những điều kiện chúng ta phải đối mặt trong thế giới ngày nay. Đó là lời cảnh báo rằng lịch sử đang lặp lại chính nó. Không quan trọng chuyện nó đã xảy ra trên hành tinh khác, đó cho thấy chúng ta có thể đi vào vết xe đổ nếu không học cách tôn trọng môi trường và bảo vệ hành tinh chúng ta, nhà của chúng ta.

Chương 6
KẾT CẤU KHÔNG QUAN TRỌNG

Clare là một cô gái đáng chú ý. Tôi lần đầu gặp cô ấy ở Kona, Hawaii vào tháng 2 năm 2005. Cô đã đi khắp thế giới để làm bất cứ điều gì mình muốn, bất kỳ cuộc phiêu lưu nào cũng không phải là giới hạn đối với cô. Ở Hawaii, cô ra ngoài mỗi ngày trên một chiếc thuyền nhỏ để bơi cùng cá heo. Cô đã tham gia các buổi giảng và hội thảo của tôi trong khi ở Kona, rồi thu xếp để gặp tôi ở London một vài tháng sau khi tôi giảng dạy và thực hiện một lớp thôi miên của mình.

Nhà cô ở trên lục địa, cô sẽ dễ dàng đến làm phiên cũng như tham gia lớp học —— Đây nghe có vẻ bình thường, nhưng điều làm cho nó phi thường chính là Clare bị giới hạn trong xe lăn. Cô chưa bao giờ để điều này khiến mình trở thành tàn phế. Tôi đã lo về việc cô ấy tham dự lớp, vì nó được tổ chức trong một căn hộ riêng gần công viên Hyde, một ngôi nhà Victoria ba tầng cổ kính. Nhưng các ngôi nhà ở London, cũng như các nhà hàng xe lửa và mọi thứ khác, đều không được trang bị hỗ trợ cho người tàn tật. Cô thu xếp vận dụng các bậc thang đá lên ngôi nhà, và ở trong đó trước khi chúng tôi biết cô ở đó. Cô ấy đã không yêu cầu sự giúp đỡ, và cũng không chờ đợi nó.

Khi cô ấy muốn có phiên, tôi thấy làm sao có thể. Khách sạn của tôi là một trong hàng ngàn ngôi nhà cổ đã được chuyển đổi thành khách sạn. Khối này khối kia của chúng đều gắn với nhau —— người ta từng dùng chúng làm nhà ở gia đình trong suốt thế kỷ 18 và 19. Giờ đây chúng đã được cải tạo lại thành khách sạn, nhưng các phòng đều nhỏ, được sửa để chứa một phòng tắm nhỏ, thường có một thang máy rất hẹp, không đủ lớn cho hai người cùng hành lý, và hành lang là những chướng ngại vật. Tôi nhìn không ra Clare có thể xoay xở thế nào cho phiên với những thứ đó. Nhưng cô ấy nói không cần lo lắng, cô từng ra vào mọi kiểu nhà mà hầu hết mọi người sẽ coi là bất khả thi đối với người ngồi xe lăn. Tôi cho rằng đó là câu nói cũ, “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường.” Tôi biết cô ấy sẽ đến lúc nào, và muốn xuống cầu thang giúp cô ấy dùng thang máy, nhưng cô ấy gõ cửa trước khi tôi có cơ hội.

Tôi có sự ngưỡng mộ lớn lao đối với cô gái này, và tôi biết một vấn đề chính mà cô ấy muốn giải quyết trong phiên là nguyên do khuyết tật của cô ấy. Cô có thể tự nhấc mình khỏi ghế và lên giường bằng cách sử dụng cánh tay và thân trên. Đôi chân cô không hoàn toàn vô dụng, nhưng không hỗ trợ chống đỡ trọng lượng cô. Cô không có vấn đề gì khi đi sâu vào trạng thái nhập thần, và như thường lệ, tôi không bao giờ biết mình sẽ khám phá ra gì khi bắt đầu phiên làm việc.

Clare xuống khỏi đám mây trên một thành phố lớn ven biển. “Thành phố có hình như trăng lưỡi liềm chạy dọc theo vịnh. Có những tòa cao ốc, những tòa nhà thấp hơn, và những bến tàu ra một cái gì đó như nước. Thật buồn cười vì có vẻ như có sự nâng cao dọc theo bờ biển, nhưng biển có vẻ cố định. Bạn không có các chuyển động của sóng. Tất cả mọi thứ đều có vẻ đông cứng.” Tôi chuyển cô xuống cho đến khi cô đứng trên mặt đất, và yêu cầu mô tả từ điểm nhìn đó. “Tôi có ấn tượng về màu sắc, màu đồng hoặc giống đồng. Giống như một chất liệu nhựa. Ngay cả dưới chân tôi, cảm giác giống như cùng loại với vật liệu kim loại nhựa. Các tòa nhà được làm bằng thứ đó, mọi thứ đều có ánh sáng như màu đồng cam, có những cái cây trông giống hệt mô hình, giống như chúng được làm bằng vật liệu nhân tạo.”

Cô ấy không thấy bất kỳ loại xe cộ hay con người nào. Đường phố trống trơn, nhưng điều này thường xảy ra khi thân chủ lần đầu tiên vào cảnh —— họ thường ở một mình mà không có dấu hiệu sự sống, rồi khi chúng tôi nói chuyện, sinh mệnh và những thứ khác tiến vào hình ảnh, như thể cảnh phải được đặt trước, sau đó phần còn lại của nó mới có thể bắt kịp. Cô nhận thấy cái trông giống một đám mây sao sa màu đồng trong bầu trời tối phía trên thành phố. Sau đó tôi yêu cầu cô ấy mô tả về bản thân. “Tôi cảm thấy rất gầy và dài, chân rất rất gầy, đặc biệt là dưới khớp gối. Ngón chân cảm thấy giống như móng vuốt hơn là bàn chân. Tôi không mặc quần áo. Cơ thể tôi như một bộ xương. Rất gầy. Và cũng được làm bằng chất dẻo! Loại mỏng manh. Da tôi có cùng màu đồng. Tôi có cánh tay gầy yếu, và bàn tay buồn cười. Chúng rộng, rộng hơn. Sáu ngón tay, cộng với một ngón cái nhỏ và ngắn hơn những ngón khác.”

D: Thế còn khuôn mặt bạn? Bạn có tóc không?

C: (Cười) Tôi cảm thấy như một bộ xương có tóc, vâng. Tóc màu sáng, và giống rơm hơn.

D: Bạn có mắt không?

C: Vâng, tôi nghĩ có cái gì đó trong hốc. Có thể là mắt. Tôi có thể nhìn thấy. Không mũi. Tôi không chắc chắn về miệng. Có một cái lỗ. Trên bộ xương này hầu như không có da. Chỉ loại vật liệu kỳ lạ này. Không có tai.

D: Bạn có ăn thức ăn không?

C: Không có nội tạng. Nó chỉ là một kết cấu, không có gì khác. Nó trống rỗng.

D: Cái gì giữ bạn sống nếu bạn không có tim hay phổi?

C: Đó là điều tôi đang tự hỏi, có bất kỳ sự sống nào ở đó không. Có vẻ như có một hệ thống bên trong kết cấu này với cái gì đó đang chảy. Đó là năng lượng lỏng, màu xanh nhạt. Nó lưu thông trong cấu trúc. Và có cái gì đó cũng phải xanh.

D: Bạn có phải uống nó, thay thế nó, hoặc gì khác?

C: Không, giống như là một chiếc xe, đang được tiếp nhiên liệu. Tôi nghĩ theo thời gian nó đã được tiếp nhiên liệu lần nữa.

D: Làm như thế nào?

C: Trong gót chân của kết cấu này. Có một cái lỗ để tiếp nhiên liệu.

Khi Clare bắt đầu mô tả nơi cô ở, nó cũng kỳ lạ. Cô sống trong tầng hầm bên dưới một tòa nhà. Cô không cần phải ngủ, cũng như không phải ăn. Vì vậy, căn phòng trống trải, chỉ là một khoảng không gian. “Thật khó để thấy. Tôi đang ở trong căn phòng này, dường như có những sinh mệnh khác cao hơn tôi, với những chấm xanh. Như thể họ trống rỗng và có một số chấm xanh hoặc gì đó xung quanh họ. Nhưng phần còn lại là trống rỗng hoặc đen. Nó giống như treo trong hư vô. Tôi cảm thấy một mật độ. Và đó chỉ cho phép tôi nhận ra rằng phải có cái gì đó, bởi vì nó đang di chuyển. Những sinh mệnh dường như ở đó, nhưng tôi không thể nhìn thấy họ.

Chỉ là những chấm màu xanh lam phác thảo. Nó không liên tục. Tôi nghĩ chúng tôi phải làm một cái gì đó với nhau.”

Khi tôi cố gắng tìm ra những gì cô ấy làm, chức nghiệp của cô ấy là gì, cô đột nhiên thấy mình nổi lên trôi bên ngoài phòng. “Nó trở nên xám hơn thay vì những màu khác. Tôi không thấy gì. Tôi đã bị thu hút ra khỏi đó. Hút ra. Tôi đang nổi. Tôi giống như trong một đám mây, trong một cái gì đó màu xám.”

D: Có chuyện gì khiến bạn rời khỏi đó?

C: Không. Chỉ biến mất.

Tôi không thể có thêm thông tin gì về sinh vật kỳ lạ này, vì vậy tôi bảo cô ấy di chuyển qua thời không cho đến khi thấy cái gì khác thích hợp. Sự tò mò của tôi chắc chắn đã dấy lên. Tôi cố gắng hiểu những cảnh lạ đó có liên quan gì đến Clare trong cuộc sống vật lý này.

C: Tôi thấy màu đỏ và đen. Đen với một số nét màu đỏ. Tôi trở nên nặng hơn một chút. Như thể tôi đang chìm, trở nên đậm đặc hơn. Toàn bộ cơ thể cảm thấy đậm đặc hơn. Nó được làm bằng hai lớp. Lớp trên cùng có kết cấu hơn, giống như nhựa. Và lớp dưới chạm vào hạ tầng là mềm hơn. Và trong cánh tay, ngực và chân ngứa ran. Và trong đầu. Bây giờ vào mặt.

D: Cơ thể này có hai tay và hai chân, hay nó kết cấu thế nào?

C: Nó có hơn hai tay hai chân. Nó có bốn chân với hai eo. Và nó có ba cánh tay mỗi bên ló ra khỏi vai.

D: Bạn có nhận được bất kỳ ấn tượng gì về khuôn mặt không?

C: Nó trông giống một nửa động vật. Đầu dài hơn, và nó được tạo bởi hai phần. Phần đầu tiên giống như đầu người ở phía sau. Sau đó, có một phần mở rộng, nhưng ở góc bốn mươi độ về phía trước. Mà làm cho đầu có trán dồ về phía trước, chúi qua phần dưới của khuôn mặt. Tôi đoán nó trông giống như một miệng mở, nhưng đó là cả một cái đầu và mặt. Da là vàng.

D: Khi bạn có nhiều chân, có khó đi bộ không?

C: Nó giúp đi bộ nhanh hơn, vì luôn có một chân chạm đất, giống như một bánh xe thực sự, cách chúng di chuyển.

D: Nghe có lý —— Bạn sống ở đâu?

C: Có gì đó trên bầu trời. Nó rất lớn. Giống một con tàu. Không thực sự, nhưng có đèn với một số kết cấu ở giữa.

D: Có những người khác ở đó không?

C: Tôi không biết về người khác —— Nó lại phóng to lên.

Cô lại rời khỏi và đi vào hư không. Tôi không thể lấy thêm thông tin. Vì vậy, tôi bảo cô ấy di chuyển một lần nữa qua thời không để tìm cái gì khác thích hợp. Khi tôi hỏi cô ấy nhìn hoặc cảm thấy gì, cô ấy đã trở nên thất vọng, và muốn dừng lại. “Tôi không thể đi đâu cả. Tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi chỉ cảm thấy “zzzz” trong cơ thể mình.”

D: Không sao. Bạn đang làm rất tốt. Chỉ cần theo nó vì điều này xảy ra có một lý do. Bạn cảm thấy thế nào trong cơ thể mình?

C: Giống như kiến bò.

D: Ý bạn là với dây thần kinh?

C: Có thể.

D: Chủ yếu ở đâu?

C: Trong ngón tay, ở sau lưng, ở chân. Một cơn run. Tôi nhận được hình ảnh, có cảm giác như toàn bộ vũ trụ. Giống như có đầy đủ các hành tinh, sao và mọi thứ như thế.

D: Ồ, rất lớn, phải không? (Vâng) Giống như ở ngoài đó?

C: Không, là vũ trụ.

D: Là toàn bộ các thứ. (Vâng) Đó cảm thấy như thế nào?

C: Giống như tự do. Tôi không cần bất cứ điều gì. Tôi chỉ tồn tại. Tôi là vậy, và đó là đủ. Giống như trở về nhà.

D: Nơi nó ở quá lớn, rất khó tưởng tượng?

C: Không, đó không phải là tưởng tượng. Nó chỉ tồn tại.

D: Nhưng nếu bạn có thể là bất cứ gì, thì bạn sẽ làm gì?

C: Không gì. Cuối cùng, không gì. Chỉ tồn tại. Chỉ cho phép mọi thứ xảy ra.

D: Bạn một mình?

C: Có vẻ như tôi là mọi thứ. Chúng tôi đều ở cùng nhau, không bị tách ra.

Tất cả nghe có vẻ rất quen thuộc, vì tôi đã nhận được mô tả tương tự từ nhiều người khác về nơi họ gọi là “nhà”. Họ trở nên quá thỏa mãn, họ muốn ở lại đó. Họ không có mong muốn trải nghiệm bất cứ gì khác. Nhưng tôi cần thông tin, vì vậy tôi biết tôi phải đưa cô ấy ra khỏi nơi mãn nguyện tuyệt vời đó.

D: Tại sao bạn lại quyết định rời đi nếu nó thật hoàn hảo và thật đẹp?

C: Nhiệm vụ, tôi đoán. Để thu thập trải nghiệm, như thế toàn thể có thể tăng trưởng. Vì vậy, những trải nghiệm khác nhau có thể được thu thập, và sự vật có thể di chuyển và tiến triển.

D: Và điều đó không thể xảy ra ở nơi hoàn hảo này?

C: Tôi nghĩ đó là một câu hỏi về thay đổi trạng thái.

D: Vậy thì bạn phải rời khỏi trạng thái mỹ lệ đó, và đi đâu đó để thu thập thông tin? (Vâng) Để học. (Vâng) Bạn cảm thấy thế nào khi tách ra?

C: Rất đau đớn.

D: Bạn có được phép trở lại không, hay bạn phải ở lại và học thêm nhiều thứ?

C: Không, tôi nghĩ tôi có thể trở lại.

D: Bạn đã đi đâu khi bạn phải chia tách?

C: Đầu tiên, tôi cảm thấy như trở thành một hành tinh.

D: Ồ, đó sẽ là một trải nghiệm lớn, phải không? (Vâng) Bạn có thể trở thành gì khác ngoài hành tinh?

C: Cảm thấy như một sinh mệnh có tính cao su hơn và dài hơn. Bò sát hơn. Có những cơ quan. Khác biệt rất nhiều. Không có hạn chế. Không có gì.

D: Đây có phải một phần của việc học tập, trải nghiệm các loại cơ thể khác nhau? (Vâng) Chúng là vật lý, nhưng tất cả chúng khác nhau, phải không?

C: Vâng, rất nhiều. Đó là một chuyển động khác, một quan điểm khác của sự vật.

D: Sau đó, bạn chỉ cần đi từ cơ thể này sang cơ thể khác, từ nơi này sang nơi khác để thu thập thông tin? (Vâng) Có ai hay bất cứ gì cho bạn biết chỗ để đi và chuyện để làm không?

C: Giống như được gọi từ bên trong.

Tôi quyết định chuyển cô ấy đến lúc cô quyết định tiến vào cơ thể của Clare. “Tại sao bạn quyết định vào cơ thể đó?”

C: Tôi cảm thấy bị kéo vào. Và nó thật ra rất vui. Cảm thấy như thu hút vào đó.

D: Hút? Giống như bị cuốn vào nó? (Vâng) Là một em bé, hay gì?

C: Rất sớm trong tiến triển của em bé. Thai nhi.

D: Khi nó nằm trong bụng mẹ? (Cảm giác) Khi bạn bước vào cơ thể của Clare, đó là lần đầu tiên bạn có một cơ thể con người?

C: Không. Có rất nhiều trước đó.

D: Có vẻ như bạn thích khám phá?

C: Vâng. Tôi đang mệt mỏi về trải nghiệm. Mệt mỏi khi thử mọi thứ khác nhau, và mệt mỏi về các biến thể.

Bây giờ tôi đưa cô ấy trở lại cơ thể Clare, tôi nghĩ đã đến lúc phải gọi ra tiềm thức, hơn là đưa cô ấy xuyên qua đời này. Tôi hỏi tại sao lại chọn những cuộc đời ngoài hành tinh xa lạ đó cho Clare xem?

C: Để cho thấy kết cấu của cô ấy không quan trọng.

D: Chúng chắc chắn không phải nhân loại.

C: Nó không quan trọng, kết cấu, bất cứ thứ gì. Tinh thần có thể sống trong bất cứ thứ gì. Vấn đề bề ngoài như thế nào không gây ra sự khác biệt. Chúng chỉ là đại diện sinh động của sự sống, tất cả các hình thức quái lạ mà nó có thể mang. Chỉ phù hợp với bất cứ gì là cần thiết vào lúc đó.

D: Vậy kết cấu bên ngoài không quan trọng? (Vâng) Tất nhiên, phần quan trọng nhất là sinh mệnh lực, phải không?

C: Đó là một tia lửa, vâng. Tinh thần, sinh mệnh lực, bất cứ gì. Hoặc chỉ thu thập thông tin và trải nghiệm. Có rất nhiều dạng sống ở khắp mọi nơi. Cơ thể mà cô ấy đang cư ngụ thuộc loại nào không quan trọng. Mọi thứ đều có cùng thông tin bên trong, hoặc nảy ra từ cùng một thông tin. Từ cùng Nguồn. Từ tinh thần, hay bất cứ gì bạn muốn gọi nó. Và nó có thể có bất kỳ hình dạng, hình thức và sự nhất quán nào, bất cứ gì.

D: Đây có phải điều cô ấy nhìn thấy khi cảm thấy mình là toàn thể vũ trụ?

C: Vâng, đó là một phần của nó. Mọi thứ đều là một phần của nó, tất cả các hình thức kỳ quặc, tất cả các biểu hiện của Nhất Thể. Có một khoảnh khắc khi cô ấy ở trong đó. Có một khoảnh khắc khi có gì đó khác xảy ra, và cô ấy bị hút vào ánh sáng. Cô ấy là vũ trụ, nhưng đồng thời cũng trong một thứ gì đó nguyên bản hơn, như ánh sáng, ánh sáng thuần khiết. Đó là trước khi cô ấy trở thành một hành tinh. Nó cảm thấy giống như Nguồn Cội.

D: Nếu vũ trụ là mọi thứ, thì ánh sáng sẽ là gì?

C: Chỉ là Nguồn Cội.

D: Nguồn Cội của vũ trụ và mọi thứ đến từ đâu?

C: Vâng. Có lẽ đã có một bước trước đó, nhưng điều đó không thể diễn đạt được.

D: Tôi đã nghe điều này trước đây, có một số từ, thuật ngữ và khái niệm, mà chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Không có từ nào mô tả chúng. (Vâng) Vì vậy, có cái gì đó trước ánh sáng.

C: Vâng, đó là sự biểu hiện. Nhưng nó không thể giải thích được.

D: Sau đó, khi bước vào trong ánh sáng, cô ấy trở thành hành tinh.

C: Sau đó, khi cô tách khỏi ánh sáng.

D: Và phải có nhiều trải nghiệm khác trước khi thử các thân thể khác nhau.

C: Rất nhiều.

D: Mục đích cô ấy trải qua rất nhiều thứ khác nhau là gì?

C: Để có được toàn bộ sự biểu hiện trở lại với nhau. Tổng hợp. Để có được một tổng hợp của tất cả các biểu hiện khác nhau. Và đưa chúng trở về Nguồn.

D: Vậy Nguồn làm gì với tất cả những biểu hiện này?

C: Cảm giác như ngày càng trở nên to hơn và toàn diện hơn, đa diện hơn, và phong phú hơn.

D: Vậy, Nguồn đang liên tục tăng trưởng và gia thêm chính nó. (Vâng) Vậy bạn đã cho Clare thấy điều này để cô ấy có thể hiểu được?

C: Cô ấy biết.

D: Nhưng cô ấy có thể đi tiền kiếp.

C: Không. Không tiền kiếp nữa. Cô ấy phải tiến tới. Đó không quan trọng. Cô đã hợp nhập mọi thứ. Cô ấy phải đi tiếp.

D: Chúng ta đang tiến tới đâu? Bạn có biết không?

C: Nghĩ một cách khác. Hòa quyện mọi thứ lại với nhau để không có bạo lực. Không có cú sốc giữa những thứ khác nhau để có thể có sự hòa hợp và tiến hóa, như được mang đi bởi một dòng suối, bởi một dòng sông, về phía trước.

Sau đó tôi hỏi câu hỏi của Clare: “Tại sao cô ấy có khuyết tật cột sống và chân? Lý do việc đó là gì?”

C: Nó giống như hình ảnh của thế giới, nó ngày nay như thế nào. Mọi thứ kéo theo hướng khác thay vì hài hòa và đi theo một hướng.

D: Ý bạn là cơ thể cô ấy đang kéo theo nhiều hướng khác nhau? (Vâng) Nhưng cô ấy bẩm sinh đã vậy.

C: Vâng, nhưng nó đã bắt đầu đổ vỡ, thực sự, khi có sự bất hòa xung quanh cô ấy. Cô ấy không biết làm thế nào để đối phó với nó. Sự bất hòa trong gia đình cô? Khi có một cú kéo sang cha mẹ cô, một cú kéo sang bà cô, và cô không thể hợp các lực lượng khác nhau thành một.

D: Vậy khi đó nó bắt đầu thành biểu hiện vật lý? (Vâng) Chúng ta có thể làm gì bây giờ không? Vì tôi biết sức mạnh của tiềm thức.

C: Cô ấy phải tìm ra sự hòa hợp bên trong mình.

D: Dù cô ấy làm được những điều tuyệt vời, nhưng chúng tôi muốn giúp cô ấy. Làm sao cô ấy tìm được sự hòa hợp trong chính bản thân mình?

C: Bởi cái chết. (Đó là một cú sốc.)

D: Chúng ta không muốn điều đó, đúng không?

C: Có thể không về vật lý, nhưng cô ấy phải chết.

D: Làm thế nào cô ấy có thể chết mà không chết một cách vật lý?

C: Cô ấy phải bước ra.

D: Cho mục đích gì?

C: Cũng giống như quay trở lại từ một góc nhìn khác.

D: Điều này có thể được thực hiện mà không cần chết?

C: Vâng, có thể. Cô ấy sẽ được hút ra, đưa vào giặt ủi rồi mang về.

D: Điều này có thể xảy ra khi cô ấy ngủ ban đêm?

C: Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

D: Chúng tôi không muốn làm tổn hại đến cơ thể. Bạn hiểu chứ? Bởi vì đây là công việc của tôi, không bao giờ làm hại gì cả.

C: Không, cô ấy sẽ không bị tổn thương. Cô ấy không thể bị tổn thương. Cô ấy đi qua rất nhiều thứ mà không bị tổn hại.

D: Vậy cô ấy sẽ ra khỏi cơ thể, và sau đó trở lại từ một quan điểm khác?

C: Nó sẽ trở nên lúng túng như thường lệ khi cô ấy trở lại.

D: Vậy cơ thể sẽ hòa hợp hơn?

C: Vâng, cô ấy sẽ được căn chỉnh.

D: Cô ấy sẽ bắt đầu có cử động và cảm giác ở chân?

C: Có thể, vâng. Đó là một khả năng.

D: Một khi cơ thể hòa hợp, bạn có thể nối lại các kết nối không?

C: Có thể. Chúng vẫn ở đó, và chúng là toàn thể.

D: Vậy, chúng đã không hư hỏng. Chúng có thể được kết nối?

C: Chúng được kết nối, chúng chỉ èo uột, tê, hoặc… thật khó để nói. Giống như chúng đã bị vắt kiệt, thay vì có dòng chảy đầy đủ đi qua, thì chỉ có một chút. Giống như hạn hán ở khe suối. Vâng, có thể có nhiều hơn. Chúng đang trải qua nhiều năng lượng hơn.

D: Bạn có thể làm điều đó không?

C: Nếu cô ấy xoay sở để có được liên kết đầy đủ, sẽ có thể.

D: Khi nào bạn muốn cô ấy làm điều này, nơi cô ấy có được sự hòa hợp?

C: Cuối tuần sau. Cô ấy sẽ trở về nhà lúc đó.

D: Và bạn sẽ bảo vệ tinh thần để nó có thể trở lại.

C: Vâng, bởi vì công việc vẫn chưa kết thúc. Còn nhiều điều nữa —— nhiều nhiều, nhiều hơn nữa. Từ từ. Cô ấy sẽ nhận thấy cảm giác quay về chân.

D: Sau đó, cô ấy sẽ dần dần bắt đầu sử dụng lại cơ.

C: Vâng. Chúng phải được đánh thức. Đã đến lúc! Đã đến lúc. Thời điểm đã đến! Khi cô ấy trải nghiệm rời bỏ cơ thể mình và được làm sạch, tái điều chỉnh, có thể làm việc trên toàn bộ cơ thể cùng lúc khi tất cả năng lượng của cô ấy được căn chỉnh.

D: Vậy, trong khi cô ấy ra khỏi cơ thể trong thời gian ngắn, bạn có thể làm việc trên cơ thể?

C: Vâng. Đặt máy móc trở lại theo thứ tự. Toàn bộ cơ thể cần được đại tu. Nó hiệu quả hơn khi cô ấy ở ngoài cơ thể, vì những hệ thống năng lượng cũng đang được đại tu. Không có gì khác mà phải được thực hiện.

D: Nhưng không có gì nguy hiểm cho cô ấy, cô ấy sẽ trở lại.

C: Cô ấy sẽ mệt mỏi —— Đó là cách tốt nhất. Vâng, đã đến lúc. Cô ấy sẽ thu hút quần chúng. Cô ấy sẽ giảng dạy ở cấp độ lớn hơn. Sau cuộc đại tu, cô ấy cũng sẽ nói một cách khác. Có khả năng truyền tải dễ dàng hơn những điều người ta cần bằng những từ mà họ có thể hiểu. Và cô ấy sẽ làm việc nhiều hơn trên tầng thứ năng lượng thẳng qua cơ thể cô ấy. Cô ấy sẽ truyền tải kiến thức. Cô ấy sẽ đi khắp thế giới. Cuộc sống cô ấy bắt đầu. Cô ấy cần kích hoạt này. Cô ấy cũng sẽ chữa lành cho những người khác. Cô ấy đã chờ đợi điều đó.

D: Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào khi điều đó xảy ra?

C: Cô ấy sẽ lại ở trong tình trạng cảm giác kỳ quặc này. Không thực sự có thể nhìn thấy, có một thời gian khó cử động lưỡi để nói điều gì đó. Sau đó cô ấy chỉ cần đi và nằm trên giường, và phần còn lại sẽ coi sóc nó.

D: Lý do là bởi vì các kết nối được phân tách vào thời điểm đó. Đó là lý do rất khó để nói chuyện. (Vâng) Vậy khi cô ấy cảm thấy như thế, cuối tuần sau, khi về nhà, cô ấy có thể đi và nằm trên giường cho đến khi nó qua đi?

C: Cho đến khi cô ấy cảm thấy trở lại với nhau lần nữa.

D: Và trong thời gian đó, bạn sẽ làm việc trên cơ thể. (Vâng) Thật tuyệt vời. Cô ấy chưa từng mong đợi ngày này, phải không?

C: Chưa bao giờ.

D: Cô ấy đang tìm kiếm thông tin, nhưng không phải như thế này. Thật lạ là lần đầu tiên chúng tôi gặp tại cách nửa vòng Trái Đất, và sau đó chúng tôi gặp lại nhau ở đây.

C: Vâng. Nó có nghĩa là. Không có tình cờ ngẫu nhiên. Cô ấy dành thời gian, nhưng cô ấy ở đó.

D: Cô ấy đã học được những bài học của sự tàn tật, và bây giờ cô ấy không cần nó nữa.

C: Hãy để nó xảy ra. Cô ấy biết mọi thứ sẽ qua đi, và cô ấy không phải nghĩ về cách đạt đến đó. Cô ấy sẵn sàng. Những điều to lớn sẽ xảy ra. Miễn cô ấy không nghi ngờ, cô ấy có thể có nó. Cô ấy phải tin rằng đó là sự thật.

Khi Clare tỉnh dậy, đứng dậy và vào xe lăn, cô nói đã nhận thấy một số điều mà trước đó chưa từng có. Cô ấy có nhiều cử động hơn ở một trong hai chân (Cô ấy thường phải nhấc chúng lên để đặt vào ghế). Và cô ấy có một số cảm giác không bình thường ở chân. Tôi giải thích quá trình gì sẽ xảy ra khi cô ấy trở về nhà. Tôi nghĩ tốt nhất là nó xảy ra khi cô ấy ở một mình, và không ai làm phiền cô ấy. Bằng cách đó, họ có thể làm việc với cô ấy và dành tất cả thời gian họ cần.

Chương 7
Ý THỨC CỦA TẾ BÀO

Tài liệu này được đặt trong hồ sơ của tôi hơn hai mươi năm. Tôi đã trải qua và phá hủy nhiều phiên cũ được tiến hành vào năm 1985 khi nhóm chúng tôi có các cuộc gặp thường kỳ ở Eureka Springs.

Đó là những ngày tuyệt vời của sự khám phá và tình bạn thân thiết. Nó rất quan trọng để những người có tâm trí giống nhau thảo luận về mọi thứ. Mặc dù nhóm đã tan rã, nhưng tôi vẫn cảm thấy gần gũi với những người tuyệt vời này, những người rất quan trọng trong cuộc đời tôi vào thời gian đó. Họ không biết tôi cần sự đồng hành và hiểu biết của họ thế nào trong những ngày đó, khi mọi thứ tôi khám phá ra là mới mẻ và khác biệt. Tại các buổi hội hợp, chúng tôi thường sẽ khám phá một chủ đề chung được quan tâm, bất cứ ai tình nguyện làm đối tượng sẽ đi vào nhập thần và trả lời các câu hỏi của nhóm. Khi tìm thấy bảng ghi bị quên lãng này, tôi cảm thấy như thể nó đã đợi hơn hai mươi năm để được tái khám phá và đưa vào trong công việc của tôi. Thời điểm đã đến và nó tìm được một ngôi nhà. Nó phù hợp hoàn hảo với chủ đề của ý thức và nhận thức rằng mọi thứ đều có sự sống và trí thông minh. Dù ngày xưa làm phiên tôi không thể hiểu nhiều về những gì đã được cho biết —— tôi chưa khai mở đến mức đó. Nó cho tôi thấy tôi đã tiến bộ thế nào trong suy nghĩ và hiểu biết của mình suốt hai mươi năm.

Chủ đề vào tối nay là chữa trị. Tôi vẫn có thể nhớ mồn một: tất cả mọi người trong nhóm chúng tôi ngồi xung quanh căn phòng chú ý chuyện đang xảy ra và nóng lòng tham gia bằng cách đặt câu hỏi. Ôi, tôi nhớ những ngày ấy, và những người thân yêu đó biết dường nào!

Đối tượng: Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của chủ đề cho đêm nay và đang nóng lòng thảo luận với các bạn những khía cạnh của việc chữa trị. Chữa trị là một nỗ lực quan trọng. Tất cả mọi thứ đang ở trong tình trạng chữa lành hoặc di chuyển về hướng hủy diệt. Hủy diệt là một hiện tượng tự nhiên và không tiêu cực vì nó đôi khi xuất hiện. Tuy nhiên, nên tránh sự phá hủy sớm của một thực thể hay một ý thức, một mảnh vật chất sống. Vì vậy, chữa lành phải được thực hành bởi mọi sinh mệnh sống để tạo điều kiện cho nhịp sống thích hợp của họ trong chiều kích thời không của bạn.

Người hỏi: Bạn có thể giải thích về quá trình chữa trị đích thực của cơ thể con người không? Làm thế nào nó xảy ra ở cấp độ tế bào?

S: Mỗi tế bào đều chịu trách nhiệm về sự tồn tại của chính nó theo cùng một cách mà mỗi tổng thể của sinh mệnh chịu trách nhiệm về sự tồn tại của toàn thể sinh mệnh cụ thể đó. Tế bào có cái tôi của chính nó đối với tâm trí, cũng như một mối quan hệ gắn kết với các tế bào xung quanh nó, đặc biệt là các tế bào cấu thành phần tử của một tổ chức mang tính hệ thống lớn hơn như một cơ quan cụ thể. Tế bào đó có trách nhiệm thu thập dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển và tăng trưởng của nó từ những trường năng lượng xung quanh. Nó có trách nhiệm giám sát chức năng của chính nó, để giữ được nhiều dưỡng chất cần thiết, và đưa vào phần còn lại của cơ thể các yếu tố không cần thiết cho chức năng đặc thù của nó. Tế bào nhận thức được sự rối loạn chức năng khi thực thể tổng thể nhận thức được một trạng thái khó chịu nhất định cho một vấn đề đâu đó. Các tế bào thu được thông tin từ bể tư tưởng liên quan đến tế bào cụ thể đó, theo cùng một cách mà con người có được thông tin từ bể tư tưởng. Tương tự như cách mà động vật nhận được thông tin từ các bể tư tưởng liên quan đến hành vi của chính mình. Các tế bào có một cách truy cập vào một “tế bào lý tưởng” cho chúng thấy cách chúng vận hành chức năng, và cảnh báo chúng khi vận hành này trở nên sai lầm. Tại đó, chúng yêu cầu thông tin liên quan đến chữa lành. Tất cả những điều này xảy ra trong thời gian tức thời và chi tiết vi mô. Các tế bào có khả năng thông tin bẩm sinh, nhưng chúng cũng nhận được thông tin bổ sung từ các tế bào già hơn trong cơ thể và cảm giác về năng lượng cơ thể như một tổng thể.

Hỏi: Bạn đã đề cập đến một tế bào lý tưởng mà chúng khuôn mẫu hóa bản thân sau đó.

S: Đúng vậy.

Hỏi: Đó có nghĩa là ở cấp độ vi mô, chúng phải có gì đó để hướng dẫn mình, cái chúng có thể sử dụng làm khuôn mẫu?

S: Vâng. Trên mọi cấp độ.

Hỏi: Thậm chí vi mô?

S: Đặc biệt là cấp độ vi mô. Chức năng tế bào ở cấp độ vi mô về bản chất.

Hỏi: Tôi nghĩ theo một ý nghĩa nào đó thì chúng sẽ nghĩ về tế bào lý tưởng kia như là Thượng Đế.

S: Phải.

Một người trong nhóm: Liên tưởng tương tự, có một mối tương quan giữa cái tôi lý tưởng của tế bào với lý tưởng mà chúng ta coi như là cái tôi cao hơn của mình không?

S: Không phải theo cách bạn muốn nói đến trong câu hỏi. Không có cái tôi cao hơn nào cho một tế bào, đặc biệt theo cách bạn hiểu về quan hệ giữa bạn với một cái tôi cao hơn. Một hiện hữu, nhưng nó thiên về một khuôn mẫu chứ không phải một hướng dẫn hoặc một chỉ đạo hoạt động.

Hỏi: Đó có nghĩa là các tế bào có trí thông minh?

S: Vâng. Mỗi mảnh vật chất sống đều có một ý thức, hay còn gọi là trí thông minh.

Hỏi: Tôi nghĩ về việc con người có bộ não. Có thể nghĩ chúng trong khía cạnh đó không?

S: Để hoàn thành chức năng của trí thông minh như được quy định trong sách giáo khoa động vật học, liên quan đến nhận thức về môi trường xung quanh, khả năng sinh sôi, di chuyển, tế bào của chúng ta phù hợp với phân loại đó.

Hỏi: Nó sẽ rất cơ bản? Đó có phải ý của bạn không?

S: Tế bào không tự thấy mình là “rất cơ bản”. (cười)

Hỏi: Ý tôi là chúng sẽ không có trí tuệ của con người. Hay là có?!

S: Theo cách riêng của chúng, mỗi chút ý thức đều có trí thông minh của con người. Một số có trí thông minh mà có chức năng tốt cho cơ thể của chúng hơn là so với chức năng trí tuệ con người.

Hỏi: Vậy trong chức năng chữa trị, chúng ta phải liên lạc với trí tuệ đó trong các tế bào?

S: Đúng thế.

Hỏi: Trong quá trình chữa trị, cách chúng ta hiểu nó, chúng ta phải liên lạc với những vấn đề cơ bản của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được nguyên nhân gây ra sự khó chịu hoặc bệnh tật của chúng ta. Bạn có thể đề nghị một cách mà chúng tôi có thể làm việc này hiệu quả hơn không?

S: Câu trả lời chung là người ta nên yêu cầu cơ thể của mình trợ giúp trong lĩnh vực này. Một cái gì đó dọc theo của “Tôi biết tôi có thể giao tiếp với cơ thể mình. Tôi biết tôi có thể yêu cầu được hỗ trợ chữa bệnh. Nhưng tôi không thực sự biết làm thế nào bắt đầu làm điều này. Giúp tôi một tay chứ?” Đây là một câu trả lời đơn giản. Phương pháp tự khám phá đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết hơn về lịch sử hiện tại của chính bạn trong phương tiện này. Cũng như —— đối với những người tin rằng nó là thích hợp —— tiền kiếp và hậu kiếp, vì chúng có thể liên quan đến phương tiện hiện tại. Sự phức tạp này là không cần thiết. Không nhất thiết phải biết chính xác những gì đang cản trở việc chữa trị. Nó là đủ để nhận ra rằng có những khối cản. Yêu cầu chúng giải tán bởi yêu cầu tinh thần, hoặc hình dung khối cản đang bị giải tán. Ngay cả khi không biết khối cản là gì. Nếu bạn tin rằng khối cản có thể được giải thể mà không phiền về việc hiểu làm thế nào làm được, điều này sẽ là đủ cho hầu hết mọi người. Như bạn nhớ, những gì bạn tin là thứ làm ra sự khác biệt. Nếu bạn tin bạn có thể giải thể các khối cản và di chuyển theo hướng chữa trị mà không phải trả hàng ngàn đô la cho các nhà phân tâm học, thì hãy làm theo cách đó. Nó dễ dàng hơn nhiều.

Hỏi: Làm thế nào để quá trình chữa bệnh từ xa xảy ra?

S: Việc chữa trị từ người này cho người khác dường như là từ xa và được công nhận là tầm xa bởi đo lường thời gian/không gian là —— trên thực tế —— một tầm ngắn. Người chữa trị liên hệ với năng lượng của thực thể đang được chữa trị trên cơ sở tức thì. Khả năng của người chữa trị mở rộng hào quang của họ, tiếp cận và chạm vào người khác, cho phép một sự móc nối bao trùm qua cái có vẻ là thời gian và không gian. Vì vậy, cùng một loại chữa trị có thể xảy ra như xảy ra với thể vật lý trực tiếp được đặt tay, hoặc chạm vào hào quang với một ai đó ở cùng khoảng cách gần.

Hỏi: Bạn có thể mô tả năng lượng làm sao được truyền từ người này sang người khác, hoặc làm sao một người có thể truyền năng lượng chữa trị đó cho người khác không?

S: Đây là câu hỏi về việc sử dụng các lộ tuyến bao quanh tất cả chúng ta trong một loại một cảm giác điện tích. Không phải là điện, tất nhiên, nhưng là một khu vực năng lượng trường lực lượng xung quanh mỗi chúng ta. Một số cá nhân đặc biệt nhạy cảm sẵn sàng cho phép hạ các rào cản bảo vệ cụ thể của họ, và cho phép một lượng trao đổi chéo tiến vào trường năng lượng của họ từ một cá nhân khác —— những người có thể hạ các rào cản của họ để gửi năng lượng của họ ra một cách bằng nhau. Năng lượng này tấn công một bệnh tật đặc thù, hoặc chỉ cần tiếp cận, với tình yêu, hào quang tổng quát của cá nhân nhận cung cấp thêm một lực bắn. Hãy nhớ rằng, cả hai đã đồng ý trước cho việc chữa trị cụ thể này, cho sự dính dáng này. Thân thể tiếp nhận thừa nhận rằng một xóc nẩy bổ sung năng lượng —— khi cá nhân đang tiến tới sự mạnh khỏe —— sẽ đẩy nhanh quá trình này. Cá nhân đang chữa trị sẵn sàng hy sinh một số năng lượng tức thời của họ —— cái họ có thể tạo ra nhiều hơn một người bình thường. Sau đó, họ gửi nó đến một điểm cụ thể hoặc trạng thái chung của cá nhân tiếp nhận. Theo cách mà bản thân năng lượng dường như có một loại tâm trí và trí thông mình của chính nó —— điều mà nó là như vậy. Và nó chỉ đơn giản tìm kiếm các khu vực có vấn đề và giải thể chúng, loại bỏ các khối cản và cho phép chúng lấy về trạng thái khỏe mạnh của mình.

Hỏi: Khi tôi ở quanh những người bị bệnh và tất cả họ đều đang sa sút với cái gì đó, đôi khi tôi đặt một rào cản để giữ mầm bệnh không vào trong cơ thể mình. Có thể làm điều đó được không?

S: Bạn có làm không?

Hỏi: Tôi cố gắng thực hành nó. Tôi tin nó, nhưng nó là thực tế?

S: Nó hữu dụng? (Vâng) Tốt thôi?! (cười)

Hỏi: Tôi chỉ dùng tinh thần dựng lên một rào cản mà mầm bệnh không thể đi qua.

S: Nếu bạn tin vào mầm bệnh và tin vào khả năng tự bảo vệ mình khỏi mầm bệnh thông qua rào cản. Nếu bạn tin hai điều này, sau đó làm nó tức thì. Bạn có thể chọn đơn giản là không tin vào mầm bệnh.

Hỏi: Chúng có thật không?

S: Không phải theo cách mà bạn và bác sĩ nghĩ chúng là như vậy.

Hỏi: Vậy thì là sao?

S: Vâng, chúng ổn. (cười)

Hỏi: Vâng, bạn nói chúng không thực sự theo cách đó…

S: Chúng không gây bệnh. Tôi xin lỗi, tôi không nên đùa bạn, nhưng thật vui khi được đùa với bạn. Lý thuyết bệnh về mầm bệnh chỉ đơn giản là một lý thuyết khác. Như bạn đã biết, người ta tạo ra những căn bệnh của chính họ cho các mục đích riêng của họ. Mầm bệnh là kẻ chịu tội thay. Nếu bạn chỉ đơn giản không tin rằng chúng có thể làm hại bạn, thì tất nhiên, chúng sẽ không. Nhưng đó phải mất chút niềm tin vào một thế giới mà chúng đã được xem như là lời giải thích khoa học cho bệnh tật. Trên thực tế, những lời giải thích cũ xưa về quỷ ám các loại thì gần hơn với sự thật. Không phải người ta bị quỷ ám, mà những liên can, những vấn đề và căng thẳng về cảm xúc, tâm hồn và mối quan hệ mới thực sự là nguyên nhân gây bệnh. Mầm bệnh (vi trùng) đã bị bôi xấu rất nhiều.

Hỏi: Nhưng chúng đã được quan sát thấy trong phòng thí nghiệm dưới kính hiển vi.

S: Chúng tồn tại trong phòng thí nghiệm. Chúng chỉ không phải nguyên nhân người ta tạo ra bệnh tật cho mình.

Hỏi: Còn dịch bệnh thì sao?

S: Như bạn đã biết, khi các nhóm người tham gia vào các sự kiện quần chúng, họ đều đã lựa chọn tham dự vào sự kiện đại chúng. Và họ đã chọn một sự kiện cụ thể cho mục đích riêng của mình, thông thường nhất là một ví dụ, một bài học cho số người còn lại trong vùng lân cận đó.

Hỏi: Tôi nghĩ đến những căn bệnh như đại dịch Cái Chết Đen. Người ta nói rằng đó là do bọ chét trên chuột và nó lan rộng khắp châu Âu vào thời điểm đó, giết chết tất cả mọi người.

S: Chuột và bọ chét bị bôi xấu.

Hỏi: Bạn có nghĩ là vì họ tin điều này nên nó mới lây lan?

S: Điều đó và thực tế là họ có những lý do cụ thể khác để tham gia vào một sự kiện như vậy.

Hỏi: Chúng tôi đã nghe rằng tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Bạn có thể cho biết lý do?

S: Lý do tiếng cười là loại thuốc tốt nhất là: tiếng cười, ít nhất là trong giây lát, mang lại cho bạn cảm giác tích cực về niềm vui và an lạc. Cung cấp cho bạn sự khỏe mạnh tức thì.

Hỏi: Vậy điều đó có nghĩa là buồn bã hay sầu lo sẽ gây bất lợi cho hệ thống?

S: Sự buồn bã hoặc sầu lo không thích hợp mà kéo dài được định nghĩa là trầm cảm, gây bất lợi cho sự an lạc tối hậu của phương tiện và những người mà họ tiếp xúc. Buồn bã hay sầu lo là một phản ứng cảm xúc thích hợp cho một sự kiện hoặc tình huống, không gây bất lợi cho tồn tại. Sự đè nén hoặc phủ định cảm xúc đó mới có nhiều bất lợi hơn là trải nghiệm và thể hiện phản ứng cảm xúc thích hợp.

Hỏi: Biểu hiện ra cảm xúc tự nhiên là tốt cho con người?

S: Phải.

Hỏi: Sự ngăn chặn những cảm xúc đó gây ra bệnh tật, sự trục trặc?

S: Đó là một cách đơn giản để mô tả khối cản, nhưng chính xác trong một chừng mực.

Hỏi: Điều đó có nghĩa bùng nổ sự tức giận là tốt? (Vâng.)

Hỏi: Đây không phải là vấn đề chữa trị, nhưng nó có một số mối quan hệ mà chúng chuyển thành một thứ khác?

S: Bạn muốn biết cái gì xảy ra?

Hỏi: Vâng. Tôi tự hỏi, nếu mỗi tế bào có sự sống, khi mà tinh thần rời khỏi cơ thể, tế bào cơ thể vẫn còn sự sống và vận hành, kết quả, lựa chọn để đi vào một trạng thái phân rã?

S: Một câu hỏi tuyệt vời. Ranh giới giữa sống và chết, như bạn biết từ văn học, được cho là rất tốt. Trải nghiệm thực tế của bạn cho bạn biết không có gì tốt về nó cả. Hoặc bạn còn sống hoặc bạn đã chết. Nhưng nếu bạn nhìn xung quanh để hiểu các khía cạnh khoa học kỹ thuật hơn của câu hỏi này, bạn sẽ chú ý ví dụ cây cối dường như đã chết trong một thời gian dài và sẽ sống lại theo nghĩa đen. Chúng chết theo từng miếng nhỏ trong nhiều năm. Chúng ta hãy lấy một thân thể con người, làm ví dụ. Khi tinh thần rời khỏi cơ thể, các tế bào giữ lại một số khía cạnh của sự sống, chẳng hạn như chuyển động ở cấp độ tế bào, trong đó sự phân hủy là một hình thức chuyển động. Sự rơi ra khỏi xương thịt chắc chắn là chuyển động và có thể được quan sát. Tuy nhiên, có những khía cạnh của sự sống mà không xảy ra cho hầu hết các tế bào vào thời điểm cái chết vật lý. Điều đó sẽ là, sinh sản và sử dụng các chất dinh dưỡng, bong tróc các mảnh không thể sử dụng được, hoặc được sử dụng và các mảnh bỏ đi. Các loại chức năng hệ thống không xảy ra. Tuy nhiên, một số tế bào trong cơ thể, như bạn biết, loại bệnh chàm tăng trưởng trong một thời gian. Như thế, giống như một cái cây, các mảnh của con người đang chết dần với tốc độ khác nhau. Nhưng có một loại sự sống cho đến khi các mảnh phân hủy thành những thứ khác. Và dĩ nhiên, chúng vẫn tiếp tục sống dưới một hình thức khác với mức độ là bụi sống như chim bay.

Hỏi: Đó có thể là một hình thức luân hồi thậm chí xuống tầng thứ tế bào —— Liên tưởng tương tự, điều tôi thấy là sự thay đổi mà chúng ta trải qua khi chúng ta chết (hoặc cơ thể chúng ta thay đổi cho đến khi chúng ta gọi đó là cái chết), và chúng ta đi đến một chiều kích khác. Đó có phải là một loại sự vật xảy ra với lực lượng thông minh này trong tế bào, mà nó chuyển sang một hình thức khác không?

S: Phải.

Hỏi: Nó vẫn là một phần của ý thức con người? Giống như, nói rằng một tế bào móng tay tiếp tục sống một thời gian sau khi con người chết. Thế thì tế bào lại tham gia vào tinh thần của con người hay nó sẽ đi theo đường khác?

S: Tế bào đó sẽ giữ lại ký ức về cuộc sống làm một phần của cơ thể con người. Cũng như vậy, nó sẽ giữ lại ký ức về cuộc sống làm những mảnh của những thứ khác, khi nó ở các giai đoạn khác, các hình thức khác, móc nối với các phần khác để tạo ra những thứ khác. Nhưng trí nhớ của nó sẽ bị rút ngắn theo cách mà trí nhớ hiện tại của bạn bị rút ngắn, và bạn thường không nhớ những mảnh vụn của mình đã từng là khủng long hay bọ chét một cách có ý thức.

Hỏi: Các tế bào này xem chúng ta như một cơ thể như thế nào? Chúng có cách để nhận thức chúng ta không? Chúng sống trong chúng ta.

S: Chúng cảm nhận rằng chúng là một phần của một sinh vật lớn hơn giống như cách mà chúng ta cảm nhận rằng chúng ta là một phần của siêu linh hồn. Đó cũng là một cảm giác mơ hồ về sự thuộc về mà đôi khi xảy ra. Các tế bào đánh giá cao điều đó nhiều hơn so với chúng ta, bởi vì chúng có thể đánh giá và làm quen với cảm giác đó chỉ bằng cách hoạt động bình thường. Nếu gan của bạn hoạt động tốt và làm những điều mà nó được cho là nên làm, nó có một cảm giác an lạc, cảm giác đó có thể được chuyển tải đến bạn như là một trí tuệ cá nhân, sẽ mang lại một nhận thức về niềm vui mà đáng tiếc là hầu hết chúng ta không trải nghiệm thường xuyên cho lắm.

Hỏi: Chúng xem não hoặc trí tuệ của chúng ta như thế nào? Cái mà chỉ đạo chúng?

S: Không phải với một kiểu phê phán. Đơn giản chỉ chấp nhận rằng đó là cách sinh thể này hoạt động.

Hỏi: Tôi nghĩ có lẽ chúng có thể nghĩ về đó như là Thượng Đế hay là động lực tổng thể của Vũ Trụ của chúng, nói vậy đi?

S: Bạn đang áp đặt khuynh hướng tìm kiếm các vị thần lên tế bào, cái mà chấp nhận sự tồn tại của mình như là một mảnh của Thượng đế.

Hỏi: Bản thân hành tinh có não hoặc ý thức không?

S: Ý thức của hành tinh tồn tại dưới dạng một hiệu ứng bao trùm tổng thể. Tuy nhiên, dạng sống trên bất kỳ hành tinh được trao nào nhất định có khả năng thay đổi cấu trúc và tạo ra các thực thể vật lý để biến đổi chu kỳ sống của nó —— trái ngược với các động vật khác mà chỉ làm việc trên quy mô giới hạn —— và không nhất thiết cho phép sự tiếp nối thế hệ của các công trình. Sự sống trên bất kỳ hành tinh đặc biệt nào sẽ trở thành ý thức, nếu bạn muốn gọi. Ý thức cũng như của hành tinh tổng thể và mang theo nó đòi hỏi suy nghĩ toàn cầu đại diện cho hành tinh này. Một bài học như vậy vẫn chưa được học bởi trí thông minh của con người trên hành tinh này. Nhưng đó là thiết kế của vũ trụ rằng bản thân hành tinh này, dù có một ý thức và trí thông minh, nhưng vẫn phải làm việc kết hợp với các sinh mệnh thông minh có khả năng thay đổi bề mặt hành tinh.

Hỏi: Điều đó có nghĩa là khi những người trên hành tinh chết đi thì bộ não của hành tinh chết?

S: Không, bộ não của hành tinh sẽ hoạt động phối hợp với các sinh mệnh thông minh khác, bao gồm tất cả các loài động vật, thực vật, đá, sinh vật sống… Nếu không có động vật hoặc thực vật phát sinh với khả năng biến đổi hình dạng vật lý của hành tinh, hành tinh sẽ không cần phải tạo ra một mối quan hệ cộng sinh thông minh, và chỉ đơn giản là sẽ cho phép xảy ra một cách tiếp cận tự nhiên hơn và ít được chỉ đạo.

Chương 8
MỌI THỨ ĐỀU CÓ Ý THỨC

Ca bất thường này gợi nhớ lại “Người Cơ Khí” trong Vũ Trụ Xoắn 1 của loạt sách này —— người phụ nữ đó thấy mình trong cơ thể một robot cơ khí. Đó là một cuộc sống cực kỳ bức bối vì những người tạo ra cô không nhận thấy cô là một sinh vật có cảm giác nhiều hơn họ nghĩ. Cô không hoàn toàn là cơ khí, nhưng có cảm xúc và cảm giác —— dù cô không thể diễn tả được. Khi dùng kim loại tạo ra cô ấy, họ không nhận ra mình cũng đã cấy một tia lửa nhỏ bé của sự sống trao cho cô ấy ý thức. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp một ca như vậy. Sau đó, khi tôi làm một hội thảo hồi quy của nhóm, một người tham gia nói rằng ông ta thấy mình là một người máy. Ông “chết” khi cuối cùng bị tháo rời. Vì vậy, ca này cũng tương tự, một lần nữa cho tôi thấy hãy luôn mong đợi bất ngờ, và không bao giờ tốn bất cứ gì cho công việc loại này.

Tôi gặp Tina tại văn phòng vào tháng 5 năm 2006. Cô từng là một nhà trị liệu lâm sàng và bây giờ đã đi vào liệu pháp xoa bóp. Lý do yêu cầu phiên chủ yếu liên quan đến các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, phiên đã đi theo một hướng hoàn toàn khác biệt và không phải là mọi điều chúng tôi mong đợi. Một lần nữa, chúng tôi không kiểm soát được việc này.

Khi rời khỏi đám mây, cô ấy bắt đầu mô tả những điều không quen thuộc mà không có từ nào dành cho chúng. Cô biết mình chắc chắn không ở trên Trái Đất khi cô thấy một cấu trúc hình bầu dục màu trắng rất lớn. Nhìn nó từ xa, cô nói nó trông to hơn một sân bóng đá. Cô không thể nói ra vật liệu làm nên nó. “Có thể bằng kim loại, có thể bằng nhựa, hoặc một cái gì đó mịn màng.” Rồi cô thấy lối vào chỉ là một lỗ to với một đoạn đường nối đi lên.

T: Tôi cho phép mình trôi nổi. Và tôi nhìn thấy cái giống như một thành phố ở đây. Tôi không hiểu những gì tôi nhìn thấy, nhưng tôi thấy nhiều tạo vật nhỏ. Họ trông giống như kiến nhỏ, rất siêng năng. Dường như tất cả mọi người —— và tôi ngần ngại khi gọi họ là người —— đang di chuyển với một mục đích, rất siêng năng. Ở bên ngoài, nơi này có vẻ thanh bình và mơ mộng, chỉ có khoảng rộng lớn, trắng, khổng lồ này. Bên trong tối hơn, và không phải những gì tôi mong đợi. Nó rất to. Và nó cứ thế, tôi cho rằng, xuống dưới đất, và có thể, vâng, lên cao hơn. Loại tạo vật này rất bận rộn làm việc —— giống như xây dựng các thứ. Có nhiều tầng cấp, giống như nó được xếp chồng lên nhau. Từ “thành phố” hiện lên trong tâm trí, nhưng nó không thực sự là một thành phố. Nó có những phòng khác nhau, hầu như các phần khác nhau. Giống như nếu bạn cắt thành mặt cắt, thì bạn có thể nhìn vào trong mỗi phòng. Tôi cảm thấy một chút lo lắng đang tới đây. Tôi không thích nó. Có lẽ bởi vì ngay lúc này có vẻ như rất xa lạ, không mềm mại dễ dàng hay mang tính con người. Tôi nghĩ những tạo vật này vẫn sống, nhưng họ dường như mang tính robot vì họ không có nhiều sự lựa chọn. Giống như họ được lập trình chặt chẽ với chuyện họ đang làm. Không ai nhìn lên, nói chuyện hay thân thiện. Có vẻ chủ yếu là thiên về… tôi muốn nói gì? Công nghệ nhiều hơn cơ khí. Nhưng tất cả đều cực kỳ công phu và không bị chuyển hướng khỏi những gì họ đang làm. Rất ý định hóa về mục tiêu của họ.

D: Đó là lý do bạn nghĩ nó khiến bạn phiền muộn?

T: Vâng. Không có vẻ dễ chịu hoặc hạnh phúc cho lắm. Có vẻ như rất khắc nghiệt ở đây. Tất cả những tạo vật này làm việc san sát nhau, một số được xếp chồng lên nhau, đứng trên đầu nhau. Không có sự tôn trọng. Không có tính cá nhân.

Cô mô tả bàn tay của các tạo vật đó như một loại cảm giác, chứ không phải là ngón tay. Họ sử dụng chúng để thao tác các nút nhỏ, đèn nhỏ trên các hộp nhỏ. Họ có thể di chuyển những thứ này khá nhanh, giống như ai đó đang gõ hoặc chơi piano, chỉ là họ đang thao tác với những hộp sáng nhỏ.

T: Họ đang làm cái gì đó xảy ra bằng những hộp nhỏ này. Cái gì đó đang ở bên ngoài cấu trúc này. Tôi không biết đó có phải một tòa nhà trên mặt đất, hoặc nó có thể là một tàu vũ trụ hay không. Nó rất rất lớn. Tôi có cảm giác họ đang điều khiển nhiều thứ. Giống như họ là các nơ-ron trong một bộ não lớn, hay gì đó. Và bằng cách thao tác các hộp nhỏ này, họ đang khiến một cái gì đó bên ngoài cấu trúc xảy ra. Tôi không biết họ là cá nhân, hay có một ý thức nhóm, hay họ có phải là một phần của toàn bộ không. Hoặc họ có phải là cơ khí không.

Tôi yêu cầu một mô tả vật lý cho những tạo vật kỳ lạ này.

T: Họ có mắt, nhưng họ làm công việc này bằng cách chạm. Đó là một điều rất học-vẹt. (Sau đó là một sự khải ngộ đáng kinh ngạc bất ngờ.) Như tôi đã nói, tôi có cảm giác rằng tôi là… Tôi là một trong số này. (Cô ấy bắt đầu khóc) Tôi không thích vậy.

Khi nói điều này, cô bất ngờ trở thành một trong số họ. Cô bước vào một thân thể giống như những gì cô đã mô tả một cách khách quan.

T: (buồn) Đó không phải là một sự tồn tại hạnh phúc lắm, cảm thấy như không có nhiều sự lựa chọn, và nó chỉ là —— không hạnh phúc lắm. Đó là một sự lao dịch. Chúng tôi đang thực hiện cái gì? Ôi trời ơi! Chúng tôi không có lựa chọn nào, và chúng tôi không làm gì khác. Thật là buồn cười, vì theo cách nào đó chúng tôi vẫn sống. Nhưng chúng tôi không —— ít nhất, tôi không thích làm việc này. Tôi chỉ phải tiếp tục làm việc đó. Và tôi không biết tôi đã làm nó bao lâu, nhưng có vẻ như là một sự vĩnh viễn. Có vẻ như tôi phải ở đây làm việc này vô tận.

D: Cơ thể bạn có cảm giác cơ khí không, hoặc nó là chất liệu thế nào?

T: Cảm thấy cứng và giòn, giống như tôi có vỏ. Tôi có chân, tôi nghĩ, nhưng tôi cảm thấy bằng cách nào đó, tôi trượt qua lại hơn là đi bộ. Tôi lướt dọc hoặc trượt dọc, nhưng tôi không làm bằng cách di chuyển chân. Tôi cảm thấy như tôi là cơ khí, hoặc giống-như-bị-lỗi, hoặc tôi đã được nuôi để làm việc này, và tôi chỉ làm việc đó. Tôi không biết tôi đến từ đâu, và tôi không biết điều này sẽ kết thúc. Tôi không biết tôi được tạo ra thế nào. Tôi không có bất cứ ai hoặc bất cứ gì quan tâm hoặc hiểu. Tôi nghĩ bất cứ ai hay bất cứ gì phụ trách về tôi đều không hiểu rằng có một vài cảm giác ở đây. Có một sự thiếu cảm giác lớn. Bằng cách nào đó tôi được coi là một tạo vật hoặc một vật thể, mà không biết rằng tôi có ý thức.

D: Bạn có biết tại sao bạn phải làm những chuyển động lặp đi lặp lại này không?

T: Tôi có một cảm giác rằng tôi đang giữ cho một số sinh mệnh hoặc cái gì đó sống. Bằng cách nào đó chúng tôi là nền tảng đằng sau hậu trường, giống như năng lượng, bằng cách nào đó giữ được một số chủng loại của thế giới tồn tại, nhờ chuyển động của chúng tôi. Và tôi không nghĩ thế giới mà chúng tôi đang giữ cho sống là thế giới đã làm chúng tôi thành ra sinh mệnh. Có cái gì đó ở trên và ngoài chúng tôi mà không hiểu rằng chúng tôi biết những gì chúng tôi biết. Và không hiểu, hoặc không quan tâm rằng điều này không vui vẻ. Tôi nghĩ tôi có một sự chuyển đổi mà tôi rời khỏi nó, và tôi được làm. Tôi đi một nơi khác, tôi không hoạt động và có thể được làm sạch theo một cách nào đó, duy trì theo một cách nào đó. Và tôi nghĩ rằng tôi đi ngủ, không hoạt động.

D: Bạn có thể xem nơi đó thuộc loại gì?

T: Vài tầng cấp khác trong một loại lô, hoặc phòng, hoặc bất cứ gì chúng tôi đang gọi những thứ này. Và tôi trượt vào một đơn vị nhỏ, như tôi lắp vào một nơi. Cách bạn nạp điện một máy cạo râu hay gì đó. Tôi đi đến chỗ này, tôi lắp vào đó, và tôi bị vô hiệu hóa. Tôi mất sức mạnh của tôi. Ý thức của tôi. Và điều gì đó xảy ra với tôi. Giống như tôi đã được làm sạch, hoặc được tái nạp năng lượng, hoặc tôi không biết điều gì xảy ra. Nhưng tôi lắp vào đó, sau đó tức khắc chỉ là một loại biến mất, rồi điều tiếp theo tôi biết, thứ nho nhỏ đó đã không lắp tôi vào nữa, và phun tôi ra ngoài. Rồi tôi trở lại và làm công việc dĩ vãng.

D: Vậy đó là thời gian gian nghỉ duy nhất mà bạn có được. Nếu không, sẽ chỉ làm liên tục?

T: Có vẻ thế. Và đó không phải là nghỉ ngơi, vì tôi không biết về nghỉ ngơi.

D: Bạn có cần nguồn dinh dưỡng nào để sống không?

T: Nếu tôi làm, tôi có được nó ở đó, và tôi không biết nó là gì. Có thể có cái gì đó trong bầu khí quyển mà hầu như được phun ra, hoặc trong bất cứ bầu không khí nào ở nơi này. Đó giữ tôi làm việc. Và tôi không biết nó có giữ cho tôi khỏe mạnh, hoặc điều chỉnh, hoặc duy trì tôi, hay là nhiên liệu của tôi không. Tôi không biết. Nhưng khi tôi ở lại đó lâu hơn, tôi ngày càng cảm thấy rằng tôi bị coi là cơ khí, như một thứ máy móc. Tôi có ý thức. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể giao tiếp với bất kỳ máy móc nào khác, hoặc robot, hoặc sinh mệnh, hoặc bất cứ gì là chúng tôi. Nó thực sự kỳ lạ. Giống như một ý thức nào đó đã được tạo ra, và họ không biết rằng chúng tôi có ý thức. Nó sẽ không bao giờ xảy ra cho bất cứ ai tạo ra chúng tôi. Tôi chỉ có thể giả định những sinh vật khác có cùng cảm thụ, nhưng chúng tôi không thể giao tiếp. Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn bị nhốt bên trong này. Tôi làm điều này, bởi vì tôi không có sự lựa chọn. Và tôi có cảm giác rằng, theo cách nào đó, đây là một địa ngục. Tôi biết công việc này có ý nghĩa, nhưng đối với cá nhân tôi, nó vô nghĩa. Đó là sự lặp đi lặp lại. Và tôi bị khóa ở đây, tôi không thể giao tiếp. Tôi không thể giao tiếp. Nó là vô vọng! Nó là vô vọng! Tôi hoàn toàn bị nhốt trong cái vỏ máy móc làm công việc này.

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi khám phá chuyện này bắt đầu như thế nào. Linh hồn này làm sao tiến vào tình cảnh khủng khiếp đó. “Chúng ta có thể lùi lại, bởi vì chúng ta có thể thao tác thời gian. Bạn có thể tìm hiểu xem chuyện này đã được tạo ra thế nào và ai đã làm nó. Hãy di chuyển ngược trở lại khi bạn lần đầu tiên tham gia vào việc này.”

T: Vậy họ biết! Tôi không thích điều này, bởi vì họ biết! Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng tôi biết đây là một thứ cơ học, hoặc một thứ tổng hợp. Nó là cái gì đó được tạo ra. Nó không phải là một thứ được nuôi dưỡng hữu cơ. Có một ý thức rằng sau đó được thống nhất, và họ nhận ra điều đó. Dường như ý thức của tôi đã được đặt vào, giống như nó bùm một cái… giống như nó thổi vào thứ này. Giống như bùm một cái. Rồi tôi bị đưa vào đây, và họ biết điều đó.

Đây chính xác là quy trình tương tự đã được mô tả trong “Người Cơ Giới” ở Vũ Trụ Xoắn 1. Một mảnh nhỏ ý thức đã được thổi vào robot và nó được kích hoạt.

D: Ý thức của bạn trước đó là gì?

T: Tôi là một sinh mệnh hữu cơ nhỏ, và tôi trưởng thành. Tôi không chắc nó là gì, nhưng nó là quả bóng tròn nhỏ có vẻ thiên về hữu cơ. Những gì tôi thấy giống như một dây chuyền lắp ráp, nơi quả bóng bằng cách nào đó đến từ một hướng trên dây chuyền lắp ráp này. Và những thứ robot nhỏ này đến từ chỗ khác. Và có một điểm bạn được tiêm vào đó.

D: Và bạn đã ở trong quả bóng nhỏ như một ý thức?

T: Vâng, vâng, vâng. Tôi đã thế. Và bằng cách nào đó, ai đó, cái gì đó —— tôi chưa thấy được —— đã phát triển chúng tôi. Và đã tạo ra ý thức nhỏ bé này, sau đó họ đưa chúng tôi vào trong robot này. Có một ý thức mà… tăng trưởng. Tôi sẽ sử dụng ví dụ đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm.

D: Vậy nên những thứ cơ học nhỏ đó không thể hoạt động nếu không có tia lửa nhỏ này, một mảnh ý thức nhỏ bên trong.

T: Phải. Vì vậy chúng tôi được lai tạo để cư trú trong cỗ máy nho nhỏ này. Đấy không phải một sinh mệnh tốt lắm trong các thứ này.

D: Tôi đoán người làm việc này, hoặc đã phát minh ra cái này, không nghĩ về điều đó.

T: Tôi nghĩ họ có thể tự nói với mình, dù họ có biết hay không, họ không có cảm giác về vấn đề này, bởi vì chúng tôi được nuôi để làm công việc này. Nhưng trải nghiệm của tôi là lao dịch. Đó thực sự buồn cười. Lúc làm những sinh mệnh tròn nhỏ bé trên dây chuyền, không có cảm giác tuyệt vọng lao dịch. Các quả bóng nhỏ ổn. Các quả bóng nhỏ chỉ ở đó. Nhưng khi chúng vào trong vật cơ khí thì không phải. Khi bạn bước vào nhà máy, thành phố, trung tâm điều khiển lớn khổng lồ này —— tôi không biết nó là gì. Đó là tầng tầng lớp lớp, và các phòng, phòng và phòng. Có hàng trăm và hàng ngàn những sinh mệnh nhỏ bé này đang điều khiển thao tác nhỏ này. Khi tôi trôi vào đó, cảm giác quá mức buồn bã và vô vọng.

D: Hãy xem chúng ta có thể tìm ra ai đang làm tất cả những điều này không. Những người tạo ra mọi thứ từ đầu.

T: Những gì tôi làm là trôi về. Và tôi đang thấy một số sinh mệnh khá lớn. Họ thiên về vô định hình và mềm mại hơn trong hình dạng. Tận dụng ánh sáng, hoặc một số chất khác, hơn là tôi hiểu về chất liệu vật lý của chúng tôi. Và họ tạo ra mọi thứ. (việc nhìn họ bắt đầu ảnh hưởng đến thể chất của Tina) Ôi! Rất mệt mỏi khi… nhìn họ. Tôi phải hít một hơi. (Cô ấy hít thở sâu) Họ có thể hiển hiện hóa… nghĩ sự vật vào trong tồn tại.

D: Tại sao bạn mệt mỏi khi nhìn họ?

T: Tôi không nghĩ họ tử tế lắm, không phải là họ xấu, nhưng họ không quan tâm. Họ rất lớn, rất mạnh mẽ. Và họ có —— tôi đoán đó là khả năng tinh thần.

D: Họ là những sinh mệnh vật lý?

T: Họ là vật lý, nhưng họ tinh tế hơn cái mà tôi biết là vật lý. Họ có một dạng ánh sáng vô định hình và đôi mắt tròn đen rất lớn. Và tôi không thể nhìn thấy gì khác. Tôi không thấy bàn tay. Tôi không thấy bàn chân. Không phải là Casper con ma vui vẻ, nhưng đó là một thứ trắng trắng giống thế. Rất cao, có thể cao 20 feet, với đôi mắt to. Và họ không phải làm bất cứ gì. (Thật khó giải thích) Chúng tôi đang làm ra gì đó để được khai thác hoặc thu hoạch. Chúng tôi đang làm gì đó xảy ra bằng cách điều khiển từ xa. Và chuyện tôi không thích là, chúng tôi đã được tạo ra chỉ đơn giản là để phục vụ họ. Hay đấy. Họ rất tinh tế về vật lý, nhưng họ bằng cách nào đó có nhu cầu hoặc phụ thuộc vào thế giới vật lý. Và họ tạo ra những thứ như chúng tôi để trao đổi và làm ra những thứ xảy ra trong thế giới vật lý. Họ hầu như không nhiều như chúng tôi. Chúng tôi không sáng tạo ra. Họ sáng tạo ra chúng tôi, sau đó chúng tôi thu được các thứ cho họ, cái gì đó mà họ hoặc sử dụng cho bản thân, hoặc trao đổi cho những thứ khác mà họ cần. Điều này mệt mỏi và kiệt quệ, bởi vì làm không ngừng nghỉ. (Cô ấy bắt đầu khóc) Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải làm việc kiệt quệ mỗi ngày. Đó là cho họ, và họ không quan tâm. Và tôi không biết có kết thúc hay không. (Giọng cô ấy đầy tuyệt vọng) Tôi ngờ rằng có thể lúc nào đó chúng tôi sẽ già và chết. Và tôi không biết chuyện xảy ra với mình sau đó, nhưng chúng tôi làm việc này lâu hơn chúng tôi muốn. (Cô ấy khóc nhiều hơn) Đó hoàn toàn là nô lệ. Hoàn toàn, không có lựa chọn và không có hy vọng. Cũng không có lòng biết ơn, vì họ thậm chí không biết rằng chúng tôi có thể cảm thấy. Và dù có biết, tôi nghĩ họ cũng sẽ không quan tâm. Chúng tôi chỉ liên tục, liên tục cung ứng cho họ. Ngạc nhiên làm sao, khi tôi nhìn từ quan điểm này… những sinh mệnh to lớn này có một ảnh hưởng đáng kinh ngạc lên khắp vũ trụ, đến các hành tinh khác nhau. Thu lấy những gì họ cần. Họ đang khơi nên sợ hãi trong sự lạnh lùng của họ. Không tôn trọng bất kỳ ai trừ bản thân họ, không phải là họ xấu một cách có ý thức —— đó chỉ là vô tri vô cảm. Họ chỉ là hoàn toàn chuyên tâm và chăm sóc bản thân mình.

D: Rất vị kỷ.

T: Hoàn toàn như vậy.

Cuối cùng cô ấy đã có thể phần nào hiểu về công việc của họ trong môi trường kỳ lạ này. Hộp nhỏ của họ được kiểm soát bằng cách điều khiển từ xa —— chuyện mà những cỗ máy đã làm trên hành tinh liên quan đến một hoạt động khai thác mỏ. Các tàu hoặc thiết bị không người lái nhỏ hơn có thể được điều khiển bay tới một thế giới khác, khai thác bột màu vàng đổ đầy thùng, sau đó đổ ra nơi khác. Bột được sử dụng làm nhiên liệu cho các mục đích khác nhau. Những sinh mệnh lớn hơn có thể ở nơi khác, vì phần của họ trong việc này là tạo ra các robot nhỏ, do đó các máy khai thác mỏ có thể được đặt ở bất cứ đâu. Không thành vấn đề miễn là chúng đang làm công việc của mình.

Tôi quyết định đã đến lúc chuyển cô ấy từ cảnh đó sang một ngày quan trọng —— nếu có thể có một ngày quan trọng trong cuộc đời ảm đạm lao dịch lặp đi lặp lại này. Cô bước vào cảnh khóc, nhưng là khóc vì giải thoát chứ không phải tuyệt vọng.

T: Đó là ngày tôi chết. Và tôi rất vui khi được ra khỏi đó. Tôi chỉ biến mất. Rồi tôi đi. Tôi đi. Tôi bỏ lại con robot đó, và chuyện này thật tuyệt. (Khóc) Chúa ơi, thật tốt khi ra khỏi đó!

D: Robot đã chết như thế nào?

T: Một cái gì đó xảy ra trong ý thức của tôi, và tôi chỉ phân tán. Tôi không biết làm thế nào hay tại sao, nhưng tôi đã bị giữ trong quả bóng nhỏ cung cấp năng lượng đó. Và tôi đoán đây sẽ là cái chết của tôi. Một cái gì đó tan rã để nó không còn có thể được chứa. Giống như bong bóng căng ra, bong bóng nổ.

D: Bạn có thấy chuyện gì xảy ra với cơ thể không?

T: Tôi bốc hơi. Robot ở lại đó, và nó đã bị vô hiệu. Đó là trong chỗ cắm của nó, hoặc trong công việc của nó. Một thứ robot nhỏ xíu hơi nhàu nát. Nó đã bị hủy kích hoạt. Và tôi phân tán thành những hạt nhỏ bé mà có thể đi qua các phân tử của robot. Bất cứ cái gì từng giữ lấy tôi bây giờ không giữ tôi được nữa. Nó giống như những ngón tay chụp. Ngay lập tức, tôi phân tán. Sau đó tôi chỉ nổi lên và bỏ nó lại. Thật không thể tin được. Đó là ngày tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời ở đó của tôi. Thoát ra khỏi đó. Đó thật tệ. Đó thật tệ! Tôi đang trôi nổi. Tôi không muốn ở đó. Và nó ngày càng trở nên xa hơn… và nhỏ hơn.

Có vẻ như cô ấy không thể ra khỏi đó đủ nhanh. Cô muốn giãn khoảng cách giữa những sinh mệnh đó và tinh thần của mình càng nhiều càng tốt.

D: Tại sao lúc đầu bạn quyết định làm điều đó? Từ nơi bạn đang ở, bạn có thể thấy lý do tại sao bạn chọn trải nghiệm một cuộc đời như vậy. Tôi sẽ không làm bạn quay trở lại đó. Chúng ta có thể chỉ quan sát.

T: (Một cú sốc) Tôi là một trong những sinh mệnh thực sự to lớn kia! Và tôi đoán tôi cần biết về ảnh hưởng mà mình có. (Cô ấy dừng một lúc để bắt được hơi thở và tiếp nhận phát triển mới này) Tôi đang ở phía bên kia của nó. Bây giờ tôi có kiến thức, rằng tôi cần biết ảnh hưởng của mình, bởi vì những sinh mệnh thực sự to lớn này có ảnh hưởng to lớn. Họ rất to lớn và có nhiều ảnh hưởng, tuy nhiên, họ không có bất kỳ hiểu biết nào về ảnh hưởng của mình. Tôi đã có nhiều trải nghiệm khác, không chỉ trong cuộc đời của robot, mà là những thứ khác đang chịu ảnh hưởng từ những sinh mệnh rất to lớn màu xám này. Bởi vì tôi có một cuộc sống lâu dài làm một người trong số đó, không có bất kỳ hiểu biết nào về trách nhiệm của tôi. Tôi rất lạnh lùng và ích kỷ, không hiểu được tác động của mình. Và đã làm điều đó, đó là thời điểm để thấy ảnh hưởng đó là như thế nào, bởi vì bạn không thể làm điều đó. Có lẽ đó là sự giáo huấn, nhưng nó đơn giản là nhân và quả. Bạn không thể làm bất cứ điều gì mà không gây nên quả. Và vì vậy, tôi phải trải nghiệm quả. Tôi phải biết nó như thế nào. Những gì tôi đã làm.

Vậy nên, luật nhân quả, nguyên nhân và kết quả, không phải là thứ chỉ được con người trải nghiệm trên Trái Đất. Nó vươn tới xa hơn nhiều. Đó là một luật bao hàm các hành tinh và vũ trụ, cũng áp dụng cho những sinh mệnh có sức mạnh thế kia mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng hoặc phỏng đoán. Không gì và không ai được miễn trừ. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bạn phải trải nghiệm ở mặt bên kia của bất cứ thứ gì bạn tạo ra hoặc khiến người khác trải nghiệm. Có nhiều điều để suy ngẫm ở đây. Nếu chúng ta thực sự hiểu được luật này, thì thế giới sẽ tốt đẹp và nhân văn hơn biết chừng nào. Nếu chúng ta chỉ đơn giản là hiểu nó, sẽ không có phán xét hay thành kiến. Vì chúng ta biết nếu mình đánh giá gì đó quá khắc nghiệt hay định kiến, thì chúng ta sẽ buộc phải trở lại làm chính thứ mà chúng ta đã định kiến chống lại. Còn cách nào khác để học được bài học? Chúng ta phải trải nghiệm cả hai mặt của đồng xu. Nếu luật này được công nhận và đưa vào thực tế, sẽ không có chiến tranh hay bạo lực, và thiên đàng trên Trái Đất sẽ trở thành hiện thực.

T: Thật không tốn sức để làm điều đó. Họ chỉ tạo ra mà không suy nghĩ. Họ không làm điều đó với bất kỳ suy nghĩ nào dù là tích cực hay tiêu cực. Nó chỉ là bất cứ điều gì đến với tâm trí. Bất cứ điều gì họ nghĩ, và bất cứ điều gì sẽ có lợi cho họ. Đó gần giống như xả rác vũ trụ. Họ tạo ra rác. Họ không nghĩ rằng họ đang làm việc đó. Họ chỉ làm bất cứ điều gì họ muốn mà không có bất kỳ suy nghĩ gì về ảnh hưởng mà họ đang có.

D: Họ không nhận ra những thứ nhỏ bé mà họ tạo ra có sự sống hay ý thức.

T: Là một sinh mệnh to lớn, bạn được bao bọc trong chính mình, không có nhận thức. Bạn không thể quá khắc nghiệt với những sinh mệnh to lớn này, vì dù họ không làm những chuyện tốt lắm, nhưng họ là không biết cái gì khác. Đó là tất cả những gì họ làm. Họ được bao bọc trong chính họ, họ không có bất kỳ ý thức nào về cái cách họ ảnh hưởng đến bất cứ gì hay bất kỳ ai khác. Tôi nghĩ nó không đi vào tâm trí họ.

Tuy nhiên, nghiệp vẫn phải được hoàn trả.

D: Làm thế nào bạn rời bỏ cuộc sống của sinh mệnh lớn đó, rồi có thể đi vào ý thức nhỏ bé?

T: Làm một sinh mệnh lớn, bạn có quyền kiểm soát ý thức nhiều hơn. Và tôi quyết định rằng tôi đã làm một sinh mệnh lớn xong, gần giống như tôi đã mệt mỏi vì nó. Vì vậy, tôi quyết định rời bỏ sự tồn tại đó. Bạn chỉ quyết định làm điều đó và nó kết thúc. Nhưng sau đó bạn đi nơi khác để quyết định phải làm gì tiếp theo.

D: Có ai khác khuyên bạn không?

T: Có một quyết định nhóm. Tôi đi đâu đó và nói chuyện với một loạt các ý thức khác. Và quyết định đi đâu từ đó.

D: Vậy bạn muốn trải nghiệm mặt bên kia của cái bạn đang làm, nhưng đó không vui lắm.

T: Không vui. Toàn bộ điều này khá kì quái. Bởi bạn không biết bất cứ gì khác ngoài những gì bạn biết khi ở trong một hóa thân cụ thể, một hiện hữu cụ thể, bất kể nó là gì. Tôi thậm chí không biết phải gọi nó là gì. Vì vậy, sau đó bạn kết thúc điều đó, rồi bạn đi nơi khác, và nhìn vào nó. Có thảo luận, nhưng gần như tự động. Đó giống như: bạn đã làm cái này và bạn đã làm cái kia, vì vậy ai cũng là đồng ý. Sau đó, bạn làm cái tiếp theo này. Nó không giống như không có tự do lựa chọn, nhưng có rất nhiều sự minh bạch ở nơi khác này. Nơi này ở trung giới. Nó rất được mở rộng và rất rõ ràng. Sau đó nó khiến cho bạn có nhiều cảm giác rằng bạn đi đâu đó khác, rồi sau đó, bùm, bạn đi đâu đó khác. So với địa điểm minh bạch đó, nó thiên về đóng gói nhiều hơn, bởi vì bạn không có cùng một hiểu biết. Những loại khác phai đi.

D: Được rồi. Hãy quay lại chỗ mà cuối cùng bạn đã ra khỏi đó, và bạn đang trôi đi.

T: Là sau khi tôi đã làm một robot nhỏ?

D: Vâng. Sau khi bạn rời khỏi đó.

T: Tôi trôi ra khỏi đó. Lúc đầu, tôi trôi chậm chạp, càng ra xa bao nhiêu thì tôi dường như càng di chuyển nhanh hơn bấy nhiêu, cho đến khi nó chuyển sang tự động. Gần giống như tôi bị kéo qua một ống chân không, hoặc qua một thứ gì đó. Rồi đi đến chỗ trung giới này. Có lẽ tôi đang nói quá nhiều và rút ra quá nhiều kết luận từ một trải nghiệm này, nhưng có vẻ như bạn qua qua lại lại. Từ ở trong một cái gì đó đến không ở trong một cái gì đó, rồi sau đó làm một cái gì đó. Vì vậy, tôi chỉ kéo một lần nữa, giống như một khoảng chân không vào trong nơi này, nơi có một quyết định nhóm.

D: Nhưng khi nhìn vào kinh nghiệm đó, bạn đã học được gì từ đó? Có mục đích gì không?

T: Tôi nghĩ tôi đã học được rằng bạn phải tốt lành. Bạn phải chịu trách nhiệm. Tôi đã học điều đó quá tốt. Và tôi có thể thấy rằng làm thứ nhỏ nhặt này là khủng khiếp cỡ nào, tôi đã cởi bỏ những cuộc sống. Tôi đã học được từ đó rằng bạn phải có trách nhiệm với hành động của mình. Đó là hành động của bạn có những phân nhánh đáng kinh ngạc. Nhưng một điều khác mà tôi chỉ có cái nhìn thoáng qua trong cuộc đời này chính là có nhiều ý thức hơn trong mọi thứ, ở mọi nơi. Tina đã thu nhận được nó bây giờ và sau đó, và có một số lời dạy về điều này. Dù tôi thấy ý thức được lắp đặt bằng máy móc vào con robot đó, điều mà con robot đó dạy tôi —— giống như nó được viết trên trán của tôi trong neon —— là mọi thứ đều có ý thức. Mọi thứ đều có ý thức. Và điều tôi phải học bây giờ từ kinh nghiệm đó khi làm Tina, là hiểu và không quên rằng mọi thứ đều có ý thức. Cái chăn này, cái micro này, cái giường này, mọi thứ đều có ý thức. (Một hơi thở sâu)

D: Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng một thứ được tạo ra từ vật chất là không có ý thức

T: Nhưng nó có. Và nếu Tina học bất cứ điều gì, thì một trong những điều quan trọng nhất chính là đừng quên rằng mọi thứ đều có ý thức. Cô ấy có thể giúp người khác nhớ điều đó. Nhưng đơn giản, cô ấy phải nhớ tôn trọng ý thức trong mọi thứ. Đó là điều tối thượng cho cô ấy. Không có gì là to tát kiểu “Mục đích của cô ấy trong cuộc sống là gì?” Chẳng có gì giống như vậy cả. Nhưng đối với quãng đời còn lại của cô ấy trên hành tinh Trái Đất này, đó là để càng hòa hợp càng tốt bằng cách nhận ra, tôn trọng và thừa nhận ý thức trong tất cả mọi thứ. Người dân thời cổ đại biết điều này: trong cuộc sống hàng ngày, tôn trọng ý thức của lửa, ý thức của cái nồi bạn nấu, của thực phẩm bạn ăn. Có ý thức trong mọi thứ. Hoàn toàn là tất cả mọi thứ! Có ý thức trong mọi vật sống và vật chết trong vũ trụ này, trong thực tại này, và mọi thực tại khác. Nó ở ý thức cơ bản.

D: Điều đó có nghĩa là chúng ta phải trải nghiệm tất cả những thứ này?

T: Chúng ta không phải trải nghiệm tất cả những thứ này, mặc dù chúng ta trải qua rất nhiều thứ trong đó. Nó ở mọi nơi. Nhưng đối với Tina trong đời này, đó là tôn trọng và thừa nhận ý thức trong thế giới vật lý rất thực này. Liên hệ với những tiền kiếp hay thực tại khác không nhất thiết là quan trọng đối với cô ấy. Đó đều ở đấy. Và đó là tất cả những trải nghiệm mà cô ấy đã đang và sẽ có vô số của vô số —— nếu bạn muốn xem xét nó theo thời gian. Đó không quan trọng. Cô ấy là tất cả đó. Chúng ta là tất cả đó. Sự khác biệt là không đáng kể, không đáng kể. Tất cả sinh mệnh, những thực tại này, chúng là rất nhỏ. Chúng va chạm trên bề mặt. Chúng đổi sắc. Chúng không đáng kể.

D: Nhưng bạn biết sự tò mò của chúng tôi. Chúng tôi muốn biết về những trải nghiệm mà chúng tôi đã có.

T: Đó là bình thường. Và đó là tốt. Và thật tốt để Tina xem xét điều đó ngay lúc này. Để cô ấy ở trong hòa hợp, phải thừa nhận rằng ý thức này tràn ngập mọi thứ. Đó là ý thức mà là chất liệu, chất liệu duy nhất. Và niềm vui trong cuộc sống cô ấy, sự hòa hợp trong cuộc sống cô ấy, không phải bằng cách làm một điều cụ thể, biết một điều cụ thể hay làm một phương pháp nào đó xác định —— chỉ đơn giản là thừa nhận rằng ý thức là chất liệu của mọi thứ. Và như trong cuộc đời đó, khi cô ấy là một tạo vật robot bé nhỏ, quặn tim nhất, khó chịu đựng nhất, thậm chí vượt ngoài sự cô đơn, là không hề được tôn trọng, không có sự thừa nhận. Không được công nhận là ý thức. Và vì vậy công việc của cô ấy —— nếu chúng ta gọi nó như thế, là nhận ra rằng có ý thức ở mọi nơi. Để cho phép đó là ý nghĩ có ý thức của cô ấy.

D: Trong công việc tôi đã làm, phần lớn những gì bạn đang mô tả sẽ được phân loại là nguyên tố. Tách nó ra khỏi ý thức mà sẽ có trong động thực vật và con người. Chỉ là năng lượng cơ bản.

T: Bạn có thể gọi nó là nguyên tố. Năng lượng cơ bản. Có lẽ chúng ta đang nói về cùng một thứ. Nếu bạn nhìn vào nguyên tố, bạn có thể thừa nhận nguyên tố trong những thứ này. Nhưng thông thường khi nói về nguyên tố, thì chúng ta là đang nói về tự nhiên. Và chúng ta đang nói về các chất liệu hữu cơ hơn. Nhưng chúng ta nhìn vào đây, và xem chúng ta đã làm gì trên hành tinh này. Chúng ta đang trong cuộc đua công nghệ. Cái chúng ta phải nhận ra là công nghệ có ý thức. Sản xuất các thứ là có ý thức. Cà phê Starbucks của chúng ta có ý thức. Mọi thứ đều có vị trí của nó, nhưng nó đang thừa nhận nguyên tố, thừa nhận ý thức, sự sống, trong đó. Không có gì sai khi uống cà phê, nhưng thừa nhận ý thức của nó và cảm ơn nó vì đã có và sẵn có. Tán dương ngôi nhà che chở chúng ta. Tán dương chiếc giường hỗ trợ chúng ta. Nhận ra rằng ở tầng thứ của chính nó có một ý thức rất thực tại đó. Theo cách của riêng nó, không phải theo cách chúng ta thường nói về một cái gì đó đang sống. Mà nó được đưa vào sự sống. Rằng chúng ta, theo cách của chính chúng ta trên hành tinh Trái Đất —— cũng giống như những sinh mệnh đang tạo ra mọi thứ đó —— chúng ta tạo ra đủ các thứ. Chúng ta sản xuất các thứ. Chúng ta làm đồ trang sức và trồng thực phẩm. Chúng ta tạo ra radio, máy bay, ô tô. Và thừa nhận rằng một khi chúng ta tạo ra nó, nó có tập thể của chính nó, ý thức cá nhân của riêng nó mà tồn tại, có thể được truy gọi. Rằng nó có một số lượng cảm xúc đáng kể. Và nó ở đó. Và chỉ đơn giản thừa nhận nó, như cô ấy đã tán dương việc được thừa nhận và tôn trọng trong cuộc đời kia, là làm cho một người càng hòa hợp hơn.

D: Tôi đang nghĩ đến nhân cách con người, ý thức con người. Có lẽ tôi không nói đúng —— Đó có phải có nghĩa là làm một linh hồn nhân loại, chúng ta đã từng là giường, ghế và những thứ như vậy?

T: Ở cấp độ nguyên tố nhất của nó —— không phải theo cách bạn đang sử dụng từ nguyên tố —— nhưng ở cấp độ cơ bản nhất của nó, nó đều là một ý thức. Vì vậy đôi khi loại đó vỡ ra, và nó có thể là một cái ghế. Nó có thể là một robot. Nó có thể là một con người. Nó có thể là một thiên thần. Đều cùng một thứ. Tất cả đều cùng một thứ. Đó đều là vở kịch. Và bạn đặt điều này vào vở kịch, sau đó thứ này dẫn đến thứ khác. Và người ta có trải nghiệm về thứ này và trải nghiệm về thứ khác. Nhưng ý thức con người ở tầng thứ cơ bản nhất, tinh tế nhất, đều là một thứ.

D: Tôi từng đưa người ta đến kiếp sống làm thực vật và động vật, nhưng tôi không nghĩ đến thứ gì đó được chế tạo, sản xuất, tạo ra mà có ý thức cùng loại.

T: Nhưng nó có. Từ điểm thuận lợi mà tôi đang nói, có lẽ nó không có nhiều ý thức. Dường như có nhiều ý thức thấm nhuần trong những thứ xác định hơn là trong những thứ khác. Nhưng trong mọi thứ, ở tầng thứ vật lý, có một yếu tố của ý thức.

D: Đó là một cách khác để nhìn vào sự vật.

T: Một điều khác mà bạn phải biết là tầm quan trọng của sự sáng tạo. Chỉ cần nhận thức rằng chúng ta luôn tạo ra các thứ, đôi khi lâu dài, đôi khi ngắn ngủi. Khi chúng ta tạo ra, mỗi câu từ chúng ta nói, mỗi hành động chúng ta làm trên hành tinh này đều có một tác động. Và khi chúng ta tham gia vào hành vi nghi lễ, bởi tầng thứ ý thức mà chúng ta mang đến, nó có thể có tác động lớn hơn và đưa các thứ vào những thực tại khác, khác thực tại vật lý. Bởi ý định này, nó có lẽ mang lại sự lâu dài lớn hơn hoặc thực tại lớn hơn. Chính tri thức này —— khi chúng ta nói một cách ngẫu nhiên, chúng ta có một số tác động, và chúng ta tạo ra một số gợn sống trong thực tại ý thức vật lý. Và người nói càng mạnh bao nhiêu, thì ý thức càng mạnh bấy nhiêu. Với ý định lớn hơn, với số lượng lớn hơn, gợn sóng càng mạnh thì có thể kéo dài càng lâu. Vì lý do đó, bạn nên cẩn thận với những gì con người làm ra.

D: Hãy ý thức hơn về những gì chúng ta nói và làm.

T: Vâng. Bởi vì nó có tác động. Và khi chúng ta nói một cách ngẫu nhiên, tác động là ngẫu nhiên. Nhưng khi chúng ta nói với ý định, khi chúng ta nói với sức mạnh, ý thức và cảm xúc, mục đích và tác động là lớn hơn. Và như chúng ta biết, mọi nhân đều có quả. Nó đơn giản. Nó xảy ra. Nó tự động. Đó là quy luật của vũ trụ. Có nguyên nhân, và có kết quả. Vì vậy, nói chuyện và hành động với nhận thức chính là khôn ngoan.

D: Tôi xin phép dùng tài liệu này trong công việc của tôi, vì tôi đã đặt tất cả mọi thứ lại giống như những mảnh ghép.

T: Tất nhiên. Không có vấn đề gì với điều đó.

D: Tôi cho rằng tôi đã nói chuyện với tiềm thức của Tina. Đó là cái tên tôi đặt cho nó.

T: Bạn có thể gọi như thế.

D: Tôi cho rằng đó là điều tôi đang nói đến, vì bạn là người mà tôi vẫn luôn trao đổi.

T: Và trong đó, bạn là khá chính xác, Dolores. Tôi là một. Chúng ta đều là một.

D: Bạn nói chuyện qua những người tôi làm việc cùng.

T: Tất nhiên. Và chúng tôi có thể có những hướng dẫn khác nhau. Đôi khi chúng tôi cũng có thể đeo một cái gì đó của mặt nạ, khoác một lớp da, nhưng tất cả chúng tôi đều giống nhau. Và chúng tôi chúc lành cho bạn trong công việc của mình.

Trong một ca khác, một phụ nữ đã đi đến cuộc đời có thể là thời đại Atlantis, hoặc một nền văn minh cao cấp khác. Trong công việc với những khách hàng cung cấp thông tin về Atlantis, tôi khám phá ra rằng các nhà khoa học đã đạt đến trình độ tinh vi cao như vậy, họ có thể thao tác DNA của người và động vật, và họ tạo ra nhiều sinh vật nửa người/nửa thú. Đấy là một trong những lý do chính cho sự hủy diệt của nền văn hóa đó. Họ đã vượt quá và lạm dụng luật của tự nhiên. Tuy nhiên trong ca này, có vẻ họ đã đi xa hơn trong thử nghiệm của mình với hậu quả khủng khiếp. Người phụ nữ gặp khó khăn khi miêu tả những gì cô đang trải nghiệm. Nó quá xa lạ với lối nghĩ của cô và cô không muốn nhìn thấy nó.

Cô là phần tử của một nhóm bị cô lập trong tòa nhà trên hòn đảo. Theo thời gian, thông qua thử nghiệm, nhiều cơ quan (đặc biệt ở vùng ngực) được thay thế bằng các thành phần tinh thể. Phải mất một thời gian dài để cho phép cơ thể thích nghi mà không giết chết nó. Những người này sau đó được sử dụng để tạo ra năng lượng cung cấp sức mạnh cho nhiều thứ khác nhau. Tóm lại, có vẻ như họ đi bộ, suy nghĩ, tạo ra điện, năng lượng, sức mạnh hay bất cứ thứ gì. Họ cũng có thể được tạo ra để sử dụng làm vũ khí. Tất cả những điều này khiến khách hàng cực kỳ nhiễu loạn, và cô không muốn thấy nữa. Đấy là lý do rất khó có được một bức tranh rõ ràng về chuyện đang xảy ra. Dễ thấy cô ấy nhìn thấy nhiều hơn những gì báo cáo ra.

Tôi đưa cô ấy rời đi đến ngày cô ấy chết, và chuyện cô ấy nhìn thấy thật là kinh khủng. Chuyện gì đó đã xảy ra với việc tạo ra năng lượng, khiến những sinh mệnh đó quá tải rồi nổ tung. Lực công phá khủng khiếp đến nỗi phá hủy tòa nhà cùng mọi người trong đó. Khi rời khỏi cơ thể, cô thấy những mảnh pha lê của mình vỡ tan cắm vào tường. Cái chết đã gây sốc, bất ngờ và tàn phá. Cô phải dành thời gian ở nơi nghỉ ngơi trên cõi tinh thần để hồi phục. Đã là một thời gian dài trước khi cô ấy có thể mạo hiểm bước ra và đầu thai vào cuộc sống nhân loại. Điều này tất nhiên đã gây ra sự ngờ vực và sợ hãi trong cuộc đời hiện tại của cô, đặc biệt là đối với bất cứ ai ở trong một vị trí quyền lực.

Đấy là một ví dụ cho việc các nhà khoa học Atlantis đã lạm dụng luật của tự nhiên, và vượt quá ranh giới nhân loại.

Những ca thế này là ví dụ về chuyện một số nền văn minh sẽ thối trào khi họ không có sự quan tâm đối với cuộc sống con người. Điều này đã không diễn ra trên Trái Đất.

Marie đến để tìm câu trả lời cho các vấn đề gia đình cá nhân. Tiềm thức đã chọn hai kiếp sống cho cô ấy thấy và tôi không thể thấy được chúng có liên quan thế nào. Tuy nhiên, tôi không bao giờ đánh giá thấp kiến thức mà nó áp dụng cho tình huống. Luôn có một lý do mà người ta được đưa đến cuộc đời đó. Logic của nó vượt xa chúng ta. Lúc đầu, cô trải qua một tiền kiếp thông thường đơn giản bình phàm, không có gì bất thường xảy ra. Sau đó, khi tôi đưa cô ấy tiến tới, cô nói rằng tay phải mình đang bị tổn thương. Tôi không bao giờ biết được thời điểm mà thân chủ bước vào kiếp. Đôi khi họ đến vào ngày họ chết, đôi khi họ tiến vào khi một chấn thương gì đó đang xảy ra. Tất nhiên, điều đầu tiên tôi phải làm là loại bỏ bất kỳ cảm giác vật lý nào, như vậy họ sẽ thoải mái và có thể trả lời câu hỏi. Tôi hỏi cô tại sao cánh tay đau.

M: Tôi không biết. Cảm thấy như có kim loại trong đó. (Tôi đã bối rối. Cô ấy chỉ vào cẳng tay mình) Cảm giác kim loại. Bên trong… kim loại… bên trong cánh tay. Giống như một thanh sắt, thế vào chỗ xương.

D: Làm sao làm được điều đó?

M: Gãy xương. Họ lấy xương ra và đặt một thanh sắt vào.

D: Ai đã làm?

M: Bác sĩ. Họ thay thế xương bằng một thanh sắt. Có một khoảng không ngay tại đây, thanh sắt. Tôi không biết tại sao lại ở đó. Đó không nên như vậy. Tại sao họ làm điều đó? (Chỉ vào tay mình) Cái này là đúng; cái này không.

D: Chỉ cánh tay phải có. (Vâng) Đó là thứ gây ra sự khó chịu?

M: Vâng, cánh tay cảm thấy nặng nề; rất nặng. Tôi không biết là tôi vỡ xương hay họ đã phá vỡ xương. Bằng cách nào đó xương gãy nên họ đặt cái thanh vào đó.

D: Bây giờ bạn hãy cảm nhận vai mình. Tốt không?

M: Ôi, cả cánh tay này cảm thấy như có thể đã bị thay thế. Nó không giống tay trái. Cảm thấy nhân tạo. Không cảm thấy thật.

D: Họ không thể chỉ đơn giản là để nó tự lành?

M: Thử nghiệm. Họ đang làm thử nghiệm.

D: Ý bạn là gì?

M: Tôi không biết. Tôi không hài lòng. Các bác sĩ —— các nhà khoa học. Từ vai trở xuống. Tôi không thích nó!

Tôi muốn có một ý tưởng về cơ thể và giới tính của cô ấy, nhưng cô ấy nói không thể nhìn thấy bản thân mình. Cánh tay là trọng tâm chú ý của cô. “Tay và chân. Chủ yếu thiên về nhân loại, nhưng không hoàn toàn là nhân loại.” Tôi bảo cô ấy nhìn quanh và nói với tôi về môi trường xung quanh. “Bàn thép không gỉ, cửa sổ… hình bầu dục. Tôi cảm thấy mình như đang ở trên bàn và họ đang kiểm tra cánh tay tôi. Họ muốn thấy nó hoạt động. Thứ duy nhất thực về nó là da thịt xung quanh nó. Đó là lý do nó nặng hơn. Đó là lý do nó đau.” Tôi phải loại bỏ các cảm giác vật lý một lần nữa. Tôi hỏi cô ấy có thể thấy ai đang làm việc này không. “Họ khoác áo thí nghiệm trắng trên… áo khoác thí nghiệm trắng và tóc đen. Khuôn mặt họ nhìn vui vẻ. Tóc họ xuống đến một điểm giữa trán. Phần đó trông rất lạ. Nó gần như trông không thật, giống như mặt nạ, có lẽ.” Tôi hỏi cô ấy có thể liên lạc với họ và tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra không, nhưng cô ấy nói họ không chú ý đến mình. Họ chỉ lờ cô đi, không lắng nghe. “Họ chỉ muốn… cánh tay. Họ đang nói đây là vũ khí. Họ làm cánh tay tôi thành vũ khí. Tôi không muốn vậy.”

D: Họ muốn bạn dùng nó như một vũ khí thế nào?

M: Để chiến đấu. Tôi đánh một cái gì đó và nó bị móp. Của tôi đã bị hỏng, họ không muốn vậy.

D: Và bạn đã sử dụng nó như một vũ khí?

M: Vâng, chiến đấu; đánh nhau.

D: Đó có phải là công việc của bạn không? (Cảm giác) Bạn có giống một người lính không?

M: Không, giống karate.

Tôi chuyển cô ấy lùi lại để xem cuộc sống của cô ấy trước khi chuyện này xảy ra. “Tôi còn cánh tay của mình khi họ bắt cóc tôi. Họ đã trộm lấy tôi. Đó là một khu vực hoang vắng. Không màu sắc, và bụi bặm. Chúng tôi có những khối đá phẳng. Rất không thú vị. Rồi họ đến, họ đưa tôi đi. Một loại phi thuyền lơ lửng. Họ chỉ hút tôi như máy hút bụi, sau đó tới chuyện này.”

D: Sau đó, họ đã làm chuyện này? (Vâng) Tiếp đó họ đã đưa bạn ra để trở thành một chiến binh?

M: Vâng, một chiến binh. Có cảm giác như đang ở trong một chiếc nhẫn… một chiếc nhẫn; một vòng tròn hình nhẫn, không vuông. Tôi nghĩ đó là thể thao. Tranh đua. Với những người khác giống tôi, với những cánh tay kỳ lạ này; cảm giác kỳ lạ. Mỗi người có một cánh tay bên này hoặc bên kia.

D: Vậy một số người khác có cánh tay giống vậy?

M: Vâng, đó là một cuộc chiến công bằng. Họ cần phải lấy cánh tay này đi! Tôi không muốn! Tôi không thích nó!

Cho nên, rõ ràng cánh tay nhân tạo đã bị hỏng, và họ đang cố gắng sửa chữa nó. Sau đó tôi chuyển cô ấy đến một ngày quan trọng để xem chuyện gì xảy ra. Những gì cô ấy báo cáo tiếp đó là khó hiểu. Tôi sẽ gom lại ở đây. Cô cảm thấy mình đang ngồi trên một phiến màu xám, và cô là một loại tạo vật tí hon nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Cách tốt nhất mà cô có thể mô tả nó là, “Một loại sinh mệnh nhân tạo, giống như một robot; gương, hình bầu dục, hình tròn, cánh đập. Một tạo vật nhỏ toàn làm bằng các vòng tròn và bầu dục. Một cái gì đó cơ khí.” Thế nên, cái bắt đầu từ một cánh tay cơ khí đã được phát triển thành một thứ khác. “Giờ đây, toàn bộ dạng sống nhân tạo này được làm từ các loại hạt và bu lông. Toàn bộ! Nhưng nó rất nhỏ. Và tôi cảm thấy đó là tôi! Nó nhìn thấy. Nó có mắt… không phải là mắt vật lý, nhưng nó thấy được.”

D: Tại sao họ biến bạn thành vật thể cơ khí này?

M: Tôi không chắc lắm —— Cố gắng loại bỏ xác thịt, họ lấy linh hồn và đặt nó vào trong đó. Nó dễ chăm sóc hơn. Không bệnh tật gì. Tôi không thích điều đó.

D: Vậy họ bắt đầu bằng cách dần thay thế các bộ phận?

M: Các bộ phận, vâng.

D: Cuối cùng họ đạt đến điểm toàn bộ cơ thể là máy? (Phải) Nhưng vẫn còn một tia lửa sự sống bên trong?

M: Vâng, nó thấy. Nó muốn tôi biết nó thấy.

D: Bạn vẫn là chiến binh?

M: Các thứ đã thay đổi vì cái này rất nhỏ. Rất rất nhỏ, chỉ là một không gian để chứa linh hồn.

Tôi không thể tìm ra mục đích tạo ra điều này. Tại sao họ lấy một cơ thể vật lý và hạ nó xuống thành một thứ xuất hiện gần giống như một phần tử máy tính? Tôi quyết định chuyển cô ấy đến ngày cuối cùng của cuộc đời làm cơ thể nhỏ xíu này. “Chuyện gì xảy ra? Bạn thấy gì?”

M: Một đống phế liệu lớn. Những gã này chỉ khinh thường mọi thứ. Chỉ vứt nó đi. Họ ngạo mạn phóng túng về điều đó khủng khiếp. Họ chỉ vứt mọi thứ đi. Họ chỉ ném nó sang một bên. Bây giờ tôi thấy họ cười bước đi.

D: Họ có nhận ra rằng có gì đó còn sống bên trong không?

M: Tôi nghĩ họ không quan tâm.

Sẽ không có cách nào lấy thêm thông tin về cuộc đời kỳ lạ này, vì vậy tôi gọi tiềm thức ra trả lời các câu hỏi. “Tại sao bạn chọn cuộc đời này cho cô ấy thấy?”

M: Như vậy cô ấy sẽ biết, để thấy.

D: Ý bạn là gì?

M: Bạn làm từ gì không quan trọng, bạn vẫn thấy, vẫn nhận thức. Đó không quan trọng; dù là xương thịt hay đai ốc hoặc bu lông. Vẫn còn ý thức.

D: Chúng tôi không nghĩ vật thể cơ khí là đang sống.

M: Vâng. Nhưng tất cả chúng ta đều thế.

D: Tất cả đều là sống. Đó có phải điều bạn muốn nói với cô ấy không?

M: Vâng, ý thức, nhận thức. Mọi thứ đều sống.

Nó nói điều này diễn ra trên một hành tinh khác, nơi họ thử nghiệm tạo ra sự sống nhân tạo. Họ đã học cách kết hợp cả hai: sự sống và máy móc. Nó muốn cô ấy biết điều này để có thể tán dương sự sống.

Vậy nên, đây là hai ca tách biệt mà tiềm thức cố gắng gửi thông điệp đến nền văn minh chúng ta rằng tất cả mọi thứ đều sống. Mọi thứ đều có ý thức. Ngay cả một cái gì đó mà chúng ta sẽ không bao giờ nhìn nhận là có cảm quan. Tất nhiên, tôi luôn nói chuyện với chiếc xe của mình, đặt tên cho nó, và xem nó có một nhân cách. Nhưng điều này giúp hiểu được nó là nhiều hơn thế. Chúng ta nghĩ mình nhận thức được môi trường xung quanh bản thân, nhưng rõ ràng chúng ta có một chặng đường dài để đi và tán dương sự sống trong mọi hình thức không thể đoán trước của nó. Tôi đã cảnh báo bạn rằng sách của tôi được thiết kế để khiến bạn suy nghĩ!

PHẦN 3
SỰ GIÚP ĐỠ TỪ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Chương 9
HÀNH TINH CỦA NGƯỜI XANH LAM

Khi Tom vào cảnh, anh là một người quan sát. Đó là ban đêm và anh đứng ven một con đường miền quê. Trăng tròn đủ sáng để thấy rõ cảnh. Khi đứng đó cố tìm xem mình đang ở đâu và chuyện gì xảy ra, anh thấy một chiếc xe ngựa với những bánh xe lớn lướt qua anh trên đường. Sau đó, anh trở nên nhận thức về một ngôi nhà rất lớn tọa lạc bên đường. Xe ngựa chạy đến trước nhà, một hành khách bước ra, chiếc xe rời đi.

Lúc đầu, anh không nhận thức mình có một cơ thể, mà dường như đang trôi nổi. Rồi anh đột nhiên thấy mình ở trong cơ thể của người đàn ông đã xuống từ xe ngựa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, tương ứng với thế kỷ mười tám và một cái mũ ống. Quần dài màu đen, một chiếc cravat quấn quanh cổ. Khi anh nhận thức được cây gậy chống mang theo, rõ ràng anh ấy đã rất giàu có. “Tôi cảm thấy trung niên, đang tiến tới lão niên. Tôi có râu, nhưng nó vẫn chưa có màu xám. Tôi có ấn tượng một chút xíu về lưng khòm, nhưng tôi không cảm thấy già. Tay kia xách theo một chiếc túi bác sĩ cũ.”

D: Bạn bỏ gì trong túi?

T: Hmm! Lọ và các thứ. Có một ống nghe trong đó, bột hồ, bột phấn, ống và đồ pha chế.

D: Bạn nghĩ bạn đang làm gì ở đó vào ban đêm?

T: Tôi nghĩ tôi đến nơi này để khám tại gia.

D: Vậy thì bạn không sống ở đó.

T: Vâng, tôi không sống ở đó. Chiếc xe ngựa vừa thả tôi xuống. Có một bà lão ở đó cần được giúp đỡ. Thực tế, bà lão đó là mẹ tôi, nên tôi đã từng ở đó trước đây. Nhưng tôi không tin đó là nơi tôi đã lớn lên, mặc dù tôi nhận được rằng bà lão kia là mẹ tôi. Tôi đang khám tại gia cho mẹ tôi. Tôi sắp vào nhà, và tôi để mình vào. Vì vậy, tôi đoán tôi đủ quen thuộc để bước vào. Tôi treo áo khoác và mũ lên, bỏ cây gậy xuống, sau đó tôi trước hết nhìn xuống hành lang, vì lý do nào đó nhìn vào phòng. Tôi không biết tại sao tôi lại kiểm tra xem có ai ở đó không, nhưng tôi làm như vậy. Đó là một ngôi nhà lớn, tôi đi lên cầu thang, lòng vòng, và tôi vào phòng.

Cho đến giờ nó vẫn giống một ca hồi quy tiền kiếp điển hình, nhưng nó nhanh chóng chuyển biến một cách đáng ngạc nhiên. Anh dừng lại, nói với vẻ bối rối, “Đó có vẻ hơi kỳ lạ.”

D: Cái gì có vẻ kỳ lạ?

T: Vâng, mẹ tôi ở trên giường, nhưng cũng có một thứ khác trong phòng. Và tôi không nghĩ đó là nhân loại.

D: Nó trông như thế nào?

T: Tôi không rõ hình dạng, nhưng nó không giống con người. Nó có cánh tay dài, chân dài và có màu xám. Tôi đang nhận được một bức tranh khó hiểu. Nó có vẻ như ăn thịt nhưng đồng thời nó không có. Tôi không chắc. Thật đáng sợ. Tôi nghĩ có lẽ tôi bị sốc, vì nó nhìn giống một người ngoài hành tinh trong phim. Nhưng đó có thể là cú sốc của tôi, bởi vì bằng cách nào đó tôi cũng cảm thấy nó không sao. Tôi đang nhận được hai ấn tượng riêng biệt.

D: Mẹ bạn có biết về nó không?

T: Tôi nghĩ bà ấy đang ngủ, nhưng tôi nghĩ bà ấy cũng biết về nó. Giống như mẹ tôi vừa mới được đưa vào lại cơ thể bà ấy. Trên thực tế, bà ấy chưa trở lại hoàn toàn. Bà ấy đang được đưa trở lại.

D: Bởi sinh mệnh đó?

T: Tôi không nghĩ bởi sinh mệnh đó. Tôi nghĩ bởi cái gì đó khác, nhưng liên quan với sinh mệnh đó. Có một ánh sáng chiếu sáng trong cửa sổ. (Tạm dừng) Tôi hơi lưỡng lự khi đi qua cửa sổ vì sinh mệnh kia ở đó, nhưng ánh sáng đang chiếu xuống từ trên cao hơn. Sinh mệnh bên cửa sổ ở chân giường. Tôi nghĩ tôi khá sốc vì nó. Tôi không chắc sinh mệnh này đang làm gì ở đó. Lúc đầu, tôi nghĩ nó tấn công mẹ tôi và đó là lý do tôi sợ, tôi nghĩ vì thế mà tôi thấy nó như một thứ ăn thịt, bởi vì thật kỳ quái khi có thứ gì đó không phải nhân loại đứng trong phòng ngủ. Nhưng tôi nhận được ấn tượng rằng bằng cách nào đó tôi đã gặp những người này trước đây. Tôi không thể nói lý do vì sao tôi cảm thấy như vậy, nhưng một cái gì đó về sinh mệnh này là quen thuộc, mặc dù tôi biết tôi không nhìn thấy nó rõ ràng. Tôi nghĩ tôi đang vượt qua cú sốc lúc này, nhưng tôi vẫn còn cảnh giác, vì tôi không khẳng định chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ gì đó về ánh sáng đang giúp mẹ tôi trở lại cơ thể mình. Nhưng tôi không chắc lý do sinh mệnh đang đứng đó, ngoại trừ việc bây giờ hắn đang vẫy tay gọi tôi qua. Và hắn muốn tôi đi lên trên ánh sáng.

D: Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?

T: Thật thú vị khi bây giờ hắn bảo tôi, tôi cảm thấy vui mừng khi làm điều đó. Tôi vẫn lo lắng về mẹ tôi, nhưng kỳ quặc là cũng không quan tâm. Khi tôi đến nhà, tôi tự hỏi liệu bà ấy có chết không.

D: Bà ấy có bị bệnh không?

T: Bà ấy già rồi. Bà ấy đến lúc mà có vẻ như không còn sống lâu nữa. Tôi không nghĩ bà ấy nhất thiết phải bệnh, nhưng bà ấy già đi và yếu ớt. Vì thế, tôi đã đến để xem bà ấy thế nào. Tôi nhận được lá thư từ bà ấy nói rằng bà ấy đã bị mất —— không phải mất sức khỏe, mà là mất thời gian của mình. Bà ấy cảm thấy như đã đến lúc, rằng bà ấy đã sẵn sàng chết. Và tôi, tất nhiên là một bác sĩ, quyết định rằng tôi có thể làm gì đó. (Hài hước đau đớn) Tôi không biết tại sao tôi nghĩ vậy. Nhưng bây giờ tôi ở đây, và kỳ lạ là tôi không quan tâm đến bà ấy. Tôi nghĩ rằng điều này là lớn hơn so với tôi lo lắng về việc liệu bà ấy có sắp chết hay không. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy bà ấy lúc này ổn. Tôi không biết tại sao. Vì vậy tôi quan tâm nhiều hơn đến việc đi lên trên ánh sáng. Tôi nghĩ tôi một phần muốn tìm kiếm cho bản thân mình, và một phần muốn xem bà ấy ở đâu và bà ấy làm gì. Hoặc tại sao bà ấy được đưa trở lại trong cơ thể của mình.

Bây giờ có vẻ như nó sẽ là một câu chuyện UFO điển hình, nhưng một lần nữa nó đã biến đổi kỳ lạ.

D: Vậy, đó là sự tò mò.

T: Đúng vậy. Bây giờ tôi đang được đưa lên ánh sáng. Tôi an toàn. Cơ thể tôi đang ở đó. Cơ thể tôi không đi, cơ thể tôi vẫn còn. Thật kỳ lạ, nó đứng ở nơi tôi đã ở, đang cầm túi bác sĩ, vẫn mặc nguyên quần áo. Nhưng tôi thì đang lơ lửng lên ánh sáng.

D: Bạn đang đi cùng sinh mệnh đó?

T: Sinh mệnh kia ở lại trông coi cơ thể tôi. Tôi nghĩ đó là chuyện nó phải làm. Và đó là chuyện nó đã làm với mẹ tôi. Chỉ ở đó xem chừng cơ thể, đảm bảo không có thiệt hại. Không sao cả.

D: Nói cho tôi biết điều gì xảy ra khi bạn đi lên ánh sáng.

T: Cảm thấy rất tươi sáng, cảm thấy nhẹ bởi vì tôi đang trôi nổi. Ánh sáng trở nên càng lúc càng sáng hơn, dường như bao quanh mọi thứ. Tôi có ấn tượng rằng bằng cách nào đó tôi đã nhảy.

D: Ý bạn là gì… khi nói nhảy?

T: Ý tôi là tôi đã biến mất khỏi một chỗ rồi xuất hiện ở một chỗ khác, bằng cách đi theo ánh sáng. Tôi đã không ở lại với ánh sáng. Tôi biến mất trong ánh sáng, rồi tôi đến một nơi khác.

D: Bạn đã nhảy đến đâu?

T: Tôi đang nhận được một số ấn tượng khác nhau. Một thác nước. Cái cách mặt trời tỏa sáng trên sương mù khi nó dâng lên từ một thác nước, và tạo ra nhiều cầu vồng nhỏ. Vì vậy, tôi đang nhận được ấn tượng của những cầu vồng nhỏ, một cách mù sương. Nhưng tôi không nghĩ nó đến từ thác nước. Tôi nghĩ đó chỉ là màu sắc nhảy múa, nhiều màu sắc nhỏ. Tôi được bao quanh bởi ánh sáng, và cũng có những màu khác đang nhảy múa. Tôi đến một nơi nào đó… Ồ! OK. Tôi đang đứng trên ban công và thực sự nhìn vào một thác nước. Nhưng tôi có ấn tượng rằng tôi không còn trên Trái Đất nữa. Thật lạ lùng, tôi cảm thấy như tôi đang ở trong cơ thể một lần nữa, nhưng không phải là cơ thể tôi rời đi. Tay tôi đang nắm song lan can.

D: Đó là một cơ thể khác. Nó trông như thế nào?

T: Có vẻ lạ, tôi có ấn tượng về một cơ thể cao, màu xanh lam. Thật kỳ lạ vì ấn tượng mà tôi nhận được không phải nhiều về cơ thể, mà là về tôi. Tôi có vẻ là một người có kha khá thẩm quyền đứng đây trên ban công nhìn ra một thành phố xinh đẹp với thác nước. Đó là một tòa nhà được khảm một phần vào ngọn núi có thác nước. Các tòa nhà của thành phố này được gắn với cảnh quan một cách tự nhiên hơn. Tôi không chắc tôi có chịu trách nhiệm ở đây không, nhưng tôi có một số thẩm quyền. Có màng vây giữa hai ngón tay tôi. Tôi cao, màu xanh lam, da tôi nhìn như da thuộc. Và nó cũng không phải tái. Tôi không sợ bị xanh, đó là một màu xanh thực sự sung túc.

Anh đã có một thời gian khó khăn để có ấn tượng về quần áo, bởi vì như thể anh không cần thứ đó. “Đó là một loại vật chất giống-như-sương-khói. Thiên về trang trí hơn là quần áo. Một cái gì đó đầy màu sắc trên vai tôi. Có lẽ một dấu hiệu của cấp bậc hoặc địa vị, nhưng nó không có công dụng như quần áo. Tuy nhiên, tôi đang đeo một đai kim loại nặng, với một túi độn xung quanh nó. Có vẻ là màu vàng kim, hoặc đồng thau. Không, tôi nghĩ là vàng. Nó thật thú vị. Tôi có ý thức về cơ thể nam giới, nhưng tôi nghĩ bằng cách nào đó tôi cũng là nữ. Không bán nam bán nữ, giống như lưỡng tính. Tôi có cả hai bộ, như nó đã vậy. Tôi có cơ quan sinh dục nam, nhưng tôi cũng có tử cung và nữ tính bên trong.” Tôi hỏi về khuôn mặt anh ta. “Tôi có mắt đen to, nhưng gần giống như cá. Hơi giống một con thằn lằn. Đó không phải là khuôn mặt nhân loại. Đó là một khuôn mặt rộng, gần giống như một khuôn mặt cóc, thực sự. Mặc dù đó là một khuôn mặt cóc, tôi có ấn tượng về một số cấu trúc mang, và cũng có một số loại da gấp ở phía sau, xếp theo chiều dọc. Xếp nếp, mang và màng, chủ yếu là ở mặt sau của đầu. Tôi không thực sự có cổ. Tất cả đều hòa trộn với nhau. Tôi đã ở trên Trái Đất trong cơ thể kia. Tôi không thực sự là một bác sĩ, tôi không thực sự là con trai của người phụ nữ đó, dù tôi nghĩ là vậy. Tôi nghĩ tôi đã mất trí nhớ tạm thời để tìm hiểu xem làm con người là như thế nào. Tôi nghĩ đây là một sứ mệnh tìm hiểu thực tế.”

D: Bạn có nghĩ mình đã đi đến Trái Đất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn?

T: Tôi đã làm. Tôi có cảm giác tôi là con trai người phụ nữ kia, nhưng tôi nghĩ thực ra đó là cơ thể tôi đã nhận lấy trong một thời gian.

D: Một cơ thể đã tồn tại, hay cái gì?

T: Thật thú vị. Tôi nghĩ rằng cơ thể đã được tạo ra cho tôi.

D: Mà không có sự sinh ra?

T: Tôi có cảm giác nó từng được sinh ra, nhưng không sinh ra theo cách bình thường mà cơ thể được sinh ra.

D: Ý bạn là gì?

T: Tôi nghĩ tôi là con trai người phụ nữ đó. Nhưng tôi không được sinh ra như một con người được sinh ra trong những kiếp sống nhân loại bình thường. Tôi đã được đặt vào cơ thể của bà ấy và sau đó đưa ra một lần nữa.

D: Bà ấy có nhận biết điều này không?

T: Không một cách ý thức. Tôi tin, làm sinh mệnh xanh lam này, tôi có khả năng sống trong cơ thể nhân loại được tạo ra kia và quay trở lại. Tôi đã không ở đó trong một thời gian dài. Tôi nghĩ tôi chỉ ở đó khoảng hai mươi năm.

D: Nhưng bạn nói bạn cảm thấy mình không phải là bác sĩ?

T: Đúng vậy. Ý tôi là tôi không phải nhân loại.

D: Nhưng trong cơ thể đó bạn là bác sĩ.

T: Đúng vậy. Sự khác biệt là đó không phải một hóa thân nhân loại bình thường. Tôi đã có một nhiệm vụ. Bằng cách nào đó nó cần thiết với tôi khi là người xanh lam này, là sinh mệnh giống cóc này —— bước ra khỏi cơ thể của tôi trong một thời gian ngắn và được chuyển vào cơ thể khác kia, trải nghiệm cuộc sống làm một nhân loại trong khoảng thời gian mà tôi tin là khoảng hai mươi năm. Tôi tin mẹ tôi có thể đã chết trong đêm đó. Và đó là lúc tôi quay lại. Đó là một hóa thân thực sự của bà ấy.

D: Nhưng nếu rời khỏi cơ thể trên Trái Đất, bạn sẽ không quay lại với nó?

T: Tôi nghĩ việc thảo luận là liệu tôi có quay lại hay không. Nếu có thêm bất cứ điều gì để tôi làm ở đó bây giờ mà bà ấy rời đi. Có khả năng tôi sẽ trở lại, và đó là lý do họ giữ cơ thể ở đó. Nhưng nếu tôi không quay trở lại thì họ cũng sẽ mang cơ thể theo họ.

D: Làm thế nào bạn quyết định?

T: Tôi phải nói chuyện với những người trong phòng này. (Tạm dừng) Chúng tôi xác định rằng không cần phải quay trở lại; thế là đủ rồi. Bà ấy cũng ở đây trong phòng. Bà ấy nhận thức được rằng đây là một trong những hóa thân nhân loại của mình. Bà ấy có rất nhiều. Bà ấy đã tìm thấy những gì cần tìm trong cuộc đời đó. Và tôi đã giúp điều đó xảy ra. Nó là cần thiết —— việc tôi đến đó giúp bà ấy với công việc của mình. Tôi phải nhắc bà ấy về công việc vì bà ấy đã lạc lối trong cuộc đời đó.

D: Đó là mục đích bạn có mặt ở đó?

T: Đúng vậy. Và bây giờ tôi trở lại, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã thành công và tôi không phải quay lại nữa.

D: Điều gì xảy ra với cơ thể còn lại trên Trái Đất?

T: Nó sẽ được vận chuyển. Nó sẽ không được để lại ở đó để chết. Cơ thể sẽ được chăm sóc, nhưng linh hồn của tôi không còn gắn bó với nó nữa, và nó sẽ chạy tiến trình tự nhiên của nó. Nó sẽ được chăm sóc, tôi tin tưởng, trong một số loại phương tiện nào đó trên hành tinh này. Các tế bào sẽ sống theo thời gian của chúng, vì chúng cũng có ý thức. Không có gì sẽ bị giết. Các tế bào sẽ sống theo thời gian của chúng, sau đó cơ thể sẽ chết.

Khi Tom tỉnh dậy, có vài suy nghĩ về chuyện này vẫn còn trong tâm trí anh. Anh nói sinh mệnh trong phòng đã mang cơ thể anh đi và vận chuyển nó. Nó không thể bị bỏ lại ở đó vì nó không giống những cơ thể nhân loại khác. Anh không giải thích nó khác biệt thế nào —— có lẽ vì nó không phải là một hóa thân bình thường. Cơ thể được đưa lên tàu, và được đặt trong một phương tiện. Các tế bào có sự sống và phải được phép sống vòng đời của chúng. Người mẹ đã chết một cái chết bình thường, vì cơ thể bà là sản phẩm của một hóa thân bình thường, không có gì phải làm với nó.

T: Bà ấy thực sự đã chết. Đó là một hóa thân vật lý thực sự của bà ấy. Vì vậy sau này, ai đó sẽ tìm thấy cơ thể bà trên giường, và sẽ có lễ tang bình thường.

D: Những người khác trên hành tinh của bạn đi và trải nghiệm…

T: Đúng vậy. Đôi khi họ đến Trái Đất, nhưng thường thì họ đi nơi khác. Nhưng đó là một phần của văn hóa mà trong suốt cuộc đời một người, họ thường du hành để trải nghiệm các hành tinh khác, và các nền văn hóa khác, những cuộc đời này kéo dài hàng ngàn năm. Đôi khi nó được thực hiện như một kiếp sống đầy đủ, một hóa thân đầy đủ. Và đôi khi nó không được thực hiện theo cách đó. Nhưng trong khi họ đang sống, nếu nó là một hóa thân đầy đủ —— và ngay cả khi không phải —— họ sẽ mất trí nhớ như thường được thực hiện với những cuộc đời trên hành tinh Trái Đất. Họ sẽ mất trí nhớ để có được trải nghiệm thực sự của con người. Nếu họ đi đến một hành tinh khác, đến một nền văn hóa khác, thì họ sẽ phù hợp với cách vận hành của văn hóa đó. Mất trí nhớ xảy ra trên Trái Đất trong suốt cuộc đời không phải là hiện tượng phổ quát.

D: Vì vậy, khi người đó còn sống trên Trái Đất, nhân cách đó không nhận thức được rằng có linh hồn khác loại trong cơ thể.

Đây tương tự như Estelle trong Vũ Trụ Xoắn 2, nơi mà chủng tộc bò sát đã bước vào cơ thể nhân loại để trải nghiệm cuộc sống trên Trái Đất? Trong trường hợp đó, cơ thể phải được điều chỉnh để xử lý các loại năng lượng khác nhau.

T: Đúng vậy. Nhưng nó không giống như cơ thể của một người và linh hồn của người khác. Đây chỉ đơn giản là linh hồn lựa chọn được sinh ra trong một hóa thân bình thường. Nó chỉ là linh hồn của một trong những người của chúng tôi trên hành tinh này.

D: Nhưng linh hồn có mất trí nhớ trong khi nó ở trên Trái Đất không, bởi vì nếu không nó sẽ quá hỗn loạn?

T: Vâng, không nhất thiết phải hỗn loạn, vì chúng tôi quen với kiểu du hành thế này. Nhưng như thế sẽ không phải là trải nghiệm chính xác để có trên hành tinh này. Trên hành tinh này, người ta có chứng mất trí nhớ trong suốt cuộc đời của họ.

D: Nếu không, bạn sẽ có quá nhiều ký ức mà sẽ gây trở ngại.

T: Vâng, bạn sẽ không có được trải nghiệm bình thường của con người.

D: Bạn có làm điều này nhiều lần không, hay mới chỉ một lần?

T: Chúng tôi làm điều đó một số lần, nhưng chỉ một lần duy nhất trên Trái Đất. Tôi đã có nhiều hóa thân làm nhân loại, nhưng đó là khi linh hồn tôi đã cam kết với trải nghiệm nhân loại. Cuộc hành trình đặc biệt này là từ hành tinh của người xanh lam. Cuộc hành trình này là lần duy nhất, như một người xanh lam, tôi đã du hành đến Trái Đất.

D: Bằng không, đó chỉ là khi linh hồn được bố trí. Đúng không?

T: Đúng vậy, đúng vậy.

D: Nhưng sau đó bạn chỉ ở lại trên hành tinh khác và tiếp tục cuộc sống của bạn?

T: Đúng vậy, sau đó tôi tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng điều quan trọng là, tôi đã phạm sai lầm khi tôi được nhập thể trên hành tinh đó. Tôi đã có nhiều kiếp sống trên nhiều hành tinh khác trong nhiều hệ sao. Nhiều kiếp sống trên nhiều nền văn minh trên Trái Đất. Nhưng trong lúc tôi ở đấy với chủng tộc xanh lam này, đó là bước đột phá duy nhất của tôi vào Trái Đất. Nhưng bằng cách nào đó, một khi linh hồn tôi chuyển đến Trái Đất để có trải nghiệm Trái Đất, tôi đã nhầm lẫn trải nghiệm này với sự du hành của tôi. Vì vậy, tầm quan trọng của việc này là, trên thực tế nó không phải là một cuộc viếng thăm hoặc một trải nghiệm bắt cóc, cũng giống như tôi là người ngoài hành tinh. Tôi đã làm việc này cho thành viên gia đình, chị gái tôi, dù khi xuống thì đó là mẹ tôi. Đó là chị gái tôi trên hành tinh đó, và cô ấy đã bị lạc. Vì vậy tôi đến và chỉnh sửa cô ấy rồi sau đó tôi nhảy ra một lần nữa. Cuộc đời làm bác sĩ đó không phải là một cuộc đời thực. Đã hai mươi năm ở đó để chỉnh sửa sai lầm của chị tôi. Chị gái tôi, người mà trong kiếp đó là mẹ tôi, nếu điều đó nghe có lý.

D: Tôi hiểu, và cô ấy là chị gái của bạn trên hành tinh xanh lam?

T: Chính xác. Một trong nhiều người chị em. Tôi phải giúp cô ấy. Cô ấy đang phạm sai lầm. Cô ấy đã lạc lối, cô ấy đã phát điên.

D: Ồ! Điều gì đã gây ra việc đó? Có liên quan gì với hai loại năng lượng khác nhau không?

T: Không. Trên hành tinh xanh lam đó, chúng tôi có thể tiếp cận với nhiều kiếp sống của mình một cách có ý thức. Và đây là một hóa thân nhân loại bình thường đối với cô ấy. Nhưng với tư cách là một nhân loại, cô đã trĩu nặng với nhiều sự tiêu cực tồn tại trên hành tinh này, và đã mang lấy nó vào người, lặp lại các khuôn mẫu bản thân mình trong cuộc đời này, khám phá cùng một năng lượng. Cô ấy mang nỗi đau và sự tiêu cực đó vào chính mình, và đó là quá nhiều cho cô ấy. Vì vậy tôi đã đến với tư cách là con trai cô ấy, để giúp cô ấy cân bằng và chữa lành.

D: Việc này thường xảy ra khi một năng lượng ngoài hành tinh cố gắng đối phó với năng lượng của Trái Đất?

T: Nếu có một kết nối cá nhân từ cuộc đời này trên hành tinh xanh lam, chúng tôi sẽ không can thiệp vào những gì đang xảy ra trên Trái Đất, bởi vì các năng lượng hành tinh khác đang chăm lo việc đó. Chúng tôi của hành tinh xanh lam đang giúp đỡ. Những người khác trong hệ của chúng tôi đang thực sự giúp đỡ họ, gửi rất nhiều năng lượng, rất nhiều tình yêu, và rất nhiều sự quan tâm. Chúng tôi cũng làm việc này, nhưng đây là đặc biệt giúp ích cho chị tôi. Và như vậy, chúng tôi tập trung hơn vào việc giúp đỡ những người trong chúng tôi mà nhận thức về những kiếp sống khác của chúng tôi trên các hành tinh khác. Nó thiên về một thứ tổng quát hơn để giúp Trái Đất và năng lượng Trái Đất của nó. Nhưng đặc biệt là trong suốt cuộc đời, chúng tôi sẽ giúp một người của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không nhất thiết phải đi và giúp đỡ một cuộc đời cá nhân của người khác.

D: Chuyện nhân loại trở nên hỗn loạn như mẹ của bạn rất thường xảy ra?

T: Cô ấy có nhiều kiếp sống làm nhân loại. Một số chỗ cô ấy hỗn loạn, và một số chỗ thì không. Vì vậy, chúng là những hóa thân nhân loại bình thường như một phần trải nghiệm bình thường của nhân loại. Những gì đã ảnh hưởng đến tâm trí cô ấy trong cuộc đời đó chính là sự tiêu cực của nhân loại bình thường. Sự tiêu cực bình thường của Trái Đất. Không phải do cuộc đời ngoài hành tinh khác, cuộc đời trên hành tinh xanh lam. Đó đơn giản là nơi chúng tôi khám phá ra cuộc đời này trong một cảm quan có ý thức, và đã chọn để đi và giúp đỡ. Trên hành tinh xanh lam, cô ấy chọn tôi đi, đó là một vinh dự.

D: Bạn có coi hành tinh xanh lam này là hành tinh nhà của mình không?

T: Trong trải nghiệm này, vâng. Đó là nơi tôi có nhiều kiếp sống, và đấy là một trong những ngôi nhà của tôi. Nhưng tôi có nhiều nhà. Tôi có nhiều nhà ở trong nhiều hệ hành tinh khác, và Trái Đất này cũng là nhà của tôi. Với tư cách là linh hồn, tôi đã là một phần của trải nghiệm vật lý này theo nhiều cách và nhiều lần.

D: Tôi luôn cố gắng làm sáng tỏ sự khác biệt giữa việc trở lại một hành tinh như thế, và cõi tinh thần. Nó có khác không?

T: Vâng. Đây là một hiện thân vật lý trên hành tinh xanh lam.

D: Đôi khi, chúng nghe rất giống nhau khi bạn có thể đến và đi với thân thể linh hồn của bạn.

T: Vâng, nhưng trên hành tinh đó chúng tôi đã trở nên khá tiến hóa để có thể du hành linh hồn. Tôi tin đó là thuật ngữ hiện lên trong tâm trí về những gì chúng tôi làm. Khi chúng tôi đủ tiến hóa tâm linh trên hành tinh đó, trong kiếp đó, trong trải nghiệm đó, chúng tôi như một chủng tộc học cách nhận biết về những kiếp sống khác. Chúng tôi nhận thức được về sinh mệnh cả trên hành tinh đó lẫn các hành tinh khác trong cùng một hệ đó hoặc trong các hệ khác.

D: Họ làm gì với thông tin khi bạn mang nó trở về?

T: Chúng tôi tìm hiểu thêm về các nền văn hóa khác. Vì vậy bây giờ đi đến hành tinh đó, Trái Đất, phát hiện ra và sửa chữa giúp đỡ từ cuộc đời của chị tôi, chúng tôi khám phá thêm về cuộc sống trên Trái Đất là như thế nào. Tìm hiểu thêm về lý do mọi người mất phương hướng. Thông tin thêm, cụ thể hơn, tại sao cô ấy lại bị lạc lối. Và đó là vì mang lấy sự tiêu cực của hành tinh vào chính bản thân mình.

D: Tại sao điều quan trọng là bạn phải biết thông tin này?

T: Bởi vì đó là điều tôi đã làm trong cuộc đời mà tôi đang sống bây giờ (làm Tom). Thế nên, tôi đã có rất nhiều đau đớn trong cuộc đời này.

D: Đó là một trong những câu hỏi của Tom. Anh ta nói mình không bị đau đớn về thể chất, mà là một nỗi đau bên trong. Bạn có thể nói với anh ta về điều đó không?

T: Là đang chịu đựng nỗi đau của hành tinh. Có rất nhiều thịnh nộ. Chị gái của kiếp đó có cùng một vấn đề, nhiều giận dữ đối kháng đau khổ xảy ra ở đây. Đôi khi chúng ta có thể bị lạc và tin rằng chúng ta không thể làm gì với nó. Đối với bản thân chúng ta, chúng ta không thể làm gì đối với nỗi đau của người khác, trừ khi họ để chúng ta giúp đỡ. Chắc chắn, ở đây chúng ta có thể chọn không sống những cuộc đời đau đớn như vậy. Nhưng đôi lúc chúng ta quên, và đôi khi chúng ta cho phép nỗi đau. Đôi khi với cơn thịnh nộ của việc tìm kiếm có bao nhiêu đau đớn ở đây, chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho Thượng Đế cùng sự thần thánh và mang những thứ đó vào trong chính mình.

D: Tom nói, từ khi còn là một đứa trẻ, anh ta luôn có cảm giác này, như la hét ở bên trong. (Vâng) Và đó là nguyên nhân gây ra nó? Mang lấy những cảm xúc của chính hành tinh này? Bởi vì chúng ta biết hành tinh này cũng là một thực thể sống.

T: Vâng, nhưng hãy để tôi làm rõ ràng hơn. Nó không nhất thiết phải là cảm xúc của hành tinh, vì hành tinh có thể tự chăm sóc bản thân cô ấy. Đó là cảm xúc của những sinh mệnh đã lạc lối trên hành tinh này. Và rất nhiều người trong họ đã bị lạc lối. Và khi một người đến để giúp đỡ, anh ta có thể bị lạc. Và rồi anh ta trở nên hỗn loạn về việc anh ta là ai và anh ta ở đâu. Anh trở nên hỗn loạn về việc đây có phải là nỗi đau của mình không, hay đây là nỗi đau của người khác. Và anh ta quyết định làm cho nó trở thành đau đớn của mình để giải quyết từng bước một. Nhưng nó không thuộc về anh ta, nó chưa bao giờ là vậy. Anh ta cần để nó rời đi.

D: Đấy là lý do anh ta tự tử? (Phải) Anh ta chỉ muốn thoát khỏi sự hỗn loạn bên trong đó?

T: Vâng. Anh ta không chừng mực vào thời điểm đó. Sau khi mang lấy tất cả nỗi đau, anh ta lạc lối và quên mình là ai.

D: Nhưng quên mất là bình thường phải không?

T: Quên mất là bình thường, nhưng anh ta đã trải qua rất nhiều kiếp sống trong rất nhiều hệ thống mà anh ta có một sự hiện diện như một ý thức mà tự nhiên chữa lành và tự nhiên tích cực. Và do đó, đấy là những gì anh ta quên.

D: Tại sao anh ấy lại đến Trái Đất lần này?

T: Đây là một cuộc đời quan trọng. Đây là một cuộc đời mà anh ta sẽ dẫn nhiều người tiến vào thế giới mới. Anh ta không biết vấn đề sẽ tệ đến thế. Anh ấy tin mình sẽ có thể giải quyết dần chúng dễ dàng hơn xa so với thực tế. Anh ấy ở đây để giúp mọi người. Nhưng hơn thế nữa, anh ta ở đây để cùng họ tạo ra một cái gì đó mới mẻ, như vậy loại đau đớn này không còn tồn tại nữa. Nhiều người khác cũng cảm thấy đau đớn này, nhưng họ không biết điều gì gây ra nó. Trong khi đó, anh ta biết. Anh ta có cách kết nối với Sự Thần Thánh, với ý thức của Vạn Hữu, ý thức của Ân Điển. Và anh ta có một cách để biết cuộc đời giống như thế nào; anh ta có một cách để biết trải nghiệm vật lý giống như thế nào bên ngoài kiếp sống và giữa kiếp sống. Anh ta ở đây để thiết lập một con đường sống mới, một con đường sinh ra mới, một con đường chết mới, một con đường mới của việc tồn tại giữa các kiếp sống, như thế chu kỳ nỗi đau không được bắt đầu. Anh ấy nên tạo ra một trải nghiệm mới nơi mọi người trở nên ý thức hơn về họ là ai, về bản tính thiêng liêng của họ, và ít tập trung vào đau đớn và khốn khổ; ít tập trung vào sự xấu hổ. Nhận thức rõ hơn về lý do sống của họ; ít say sưa với thần thoại của nỗi đau, với ý tưởng rằng việc học phải trải qua đau đớn. Ít say sưa hơn với ý tưởng rằng nghiệp là quan trọng, với ý tưởng rằng người ta phải học thông qua đau khổ. Những người say sưa với những ý tưởng đó có thể trở nên nhận thức hơn, và ý thức về những ý tưởng rằng người ta có thể sống, phát triển và học hỏi qua niềm vui, hòa bình và tình yêu. Và trong khi lạc mất đã trở nên rất phổ biến trên hành tinh này, thì trải nghiệm mới này được tạo ra, nhận thức mới trong suốt các cuộc đời, giữa kiếp sống và ngoài kiếp sống này, sẽ cần ít đau đớn hơn, sẽ cần ít đau khổ hơn. Mọi người sẽ không bị lạc trong sự hỗn loạn nữa. Có rất nhiều người đã đến để làm điều tương tự. Nhiều người đang cố gắng giúp đỡ từ xa. Nhưng nhiều linh hồn đã được nhập thể vào thời điểm này để tạo ra trải nghiệm mới này.

D: Bạn nói nó sẽ là một con đường sinh ra mới.

T: Vâng, có nghĩa là một loại trải nghiệm mới. Chắc chắn sẽ vẫn có những sự chào đời vật lý, linh hồn nhập thể, nhưng sẽ không có sự xấu hổ được truyền lại. Sẽ không có sự đau đớn được truyền lại. Sẽ không có sự nhầm lẫn được truyền lại. Và sự quên mất sẽ chỉ diễn ra tới mức như nó cần. Nó sẽ không hoàn toàn áp dụng cho tất cả mọi người như vào thời điểm này. Mọi người sẽ ý thức hơn về những kiếp sống khác của họ, ý thức hơn về mục đích và hướng đi tâm linh của họ. Ít tập trung hơn vào duy nhất cuộc đời này —— trừ khi đó là chỗ họ thực sự cần thiết. Nhưng ngay cả khi như vậy, nó cũng sẽ không đi qua đau đớn, nó sẽ được tập trung chú ý vào tình yêu và niềm vui.

Tom đã được đào tạo làm một bác sĩ y khoa, nhưng sau đó quyết định không theo đuổi sự nghiệp này. Anh ta đã tham gia vào việc chữa lành năng lượng, nhưng đang gặp vấn đề với nó.

T: Một lần nữa, đây là sự nhầm lẫn từ trải nghiệm gần nhất mà chúng ta đã nói đến. Anh ta chưa hề được chú định là sẽ trở thành một bác sĩ trong đời này. Anh ta bị lạc trong sự bối rối, và nhớ về một bác sĩ đến giúp đỡ. Nhưng anh ta là một người chữa lành theo những cách khác. Anh ta có thể sử dụng kinh nghiệm y tế của mình, chắc chắn nhất. Anh ta nên làm công việc về sự chào đời của thế giới mới này, của trải nghiệm mới này. Đấy là trọng tâm chính của cuộc đời này. Và y dược, mặc dù hữu ích, nhưng là một nhận thức sai lầm. Đó không phải là điều anh ta cần quay lại và khám phá thêm nữa. Anh ta đã đặt câu hỏi này. Chúng tôi đang chuyển đổi năng lượng của anh ta. Chúng tôi đang mở rộng trái tim của anh ấy, vì trong trái tim là nơi anh ta giữ nỗi sợ hãi của mình. Nó sẽ được giảm nhẹ trong vài năm tới. Vai trò của anh ấy là nhiều hơn để khám phá. Đấy là lý do chúng tôi nói rằng nó sẽ được phóng thích chậm rãi trong vài năm tới, vì đó không phải thời gian cho anh ta để thực hành chữa lành đầy đủ ở giai đoạn này. Chắc chắn, đó là thời gian cho anh ta để học hỏi thêm, hoàn thành nhiều hơn và tìm hiểu thêm về anh ta là ai. Ở giai đoạn này, anh ta có nhiều khám phá hơn để làm.

Chương 10
SỐNG SÓT

Khi rời khỏi đám mây, Peggy thấy mình trong một khung cảnh cằn cỗi; rất đồi núi với ít thảm thực vật, chủ yếu là những cây nhỏ xíu. Cô nhìn quanh để tìm dấu hiệu của con người hoặc nơi ở, nhưng không thấy gì cả. Sau đó, cô thấy một con đường mòn nhỏ dẫn ra khỏi khe núi. Khi đi theo nó, cô thấy mình nổi lơ lửng thay vì đi bộ. Con đường chạy lên một ngọn đồi cao qua những tảng đá và cỏ khô màu nâu vàng. Toàn bộ khung cảnh là hoang vắng. Không có dấu hiệu của sinh hoạt dưới mọi hình thức. Sau đó, cô thấy nhiều cây hơn, nhưng tất cả đều đã chết.

Khi được tôi bảo nhìn vào bản thân, cô ấy nói, “Tôi không cảm thấy cơ thể. Tôi cảm thấy như năng lượng. Cảm thấy như một khối. Gần giống như… không phải là một quả bóng tròn, đó là loại hình thuôn dài, đang rung động, gần như cảm thấy giống gió di chuyển.” Cô cảm thấy sự chứa đựng, nhưng không giống như đang ở trong một cơ thể, chỉ là một cái gì đó để gói năng lượng. “Giống như có một ánh sáng ở trung tâm của năng lượng hình bầu dục này. Và ánh sáng phát xạ như một tấm màn bầu dục.”

Cô thích nơi này dù nó hoang vắng. “Cảm thấy rất thoải mái, rất quen thuộc. Tuy nhiên, có cảm giác như tôi đang tìm kiếm. Tôi vẫn đang đi lên đồi, tôi đang đến một nơi có rất nhiều cây xanh đậm. Chúng có thể là cây thông, cao. Tôi nghĩ tôi đang tìm một hang động, hoặc một hốc lõm vào trên đất. Tôi nghĩ tôi phải gặp một người ở đó.”

D: Bạn đến từ đâu?

P: Nghe có vẻ kỳ lạ. Tôi nghĩ tôi đến từ Thiên Đường. Tôi được gửi đến nơi này, nhưng tôi đã ở đây trước kia. Ồ, chờ đã! Nó không phải là một hang động. Đó là một túp lều, chỉ thực sự là thô sơ. Nó có một mái cỏ và cột. Và nó được nối vào bên bờ kè. Có một cái giường cũi nhỏ… có một người đàn ông —— gầy, già, giống như một ẩn sĩ. Tôi đến nói chuyện với ông ta, giao tiếp. Ông ấy yêu cầu thông tin, vì vậy tôi được gửi đến nói chuyện với ông ấy. Ông ấy là một người già, đang nằm trên giường cũi. Giống như tôi đang bước vào tâm trí ông ấy.

D: Tôi tự hỏi ông ta có thể nhìn thấy bạn không.

P: Tôi nghĩ không, nhưng ông ấy biết tôi ở đó. Ông ta có thể cảm nhận được. Và tôi đang nói chuyện với ông ấy. Ông ấy muốn biết mình còn phải ở đó thêm bao lâu nữa. Ông ta muốn đi. Nhưng tôi ở đó để nói ông ta vẫn chưa thể rời đi. Có việc ông ta phải làm. Tôi biết ông ta mệt, nhưng có một ngôi làng trên dãy đồi mà ông ta cần phải đi đến. Ông ấy cần nói chuyện với những người này vì họ cần giúp đỡ. Họ hoảng loạn. Họ cần chỉ dẫn, và ông ta có trí tuệ để giúp họ. Họ cần sự hướng dẫn. Ông ấy phải làm điều này trước khi ông ta có thể rời đi.

Nghe có vẻ như Peggy đã hành động như một thiên thần hộ mệnh hoặc người hướng dẫn. Cô đã cho ông lão lời khuyên, nhưng cũng trả lời yêu cầu của ông ta về thông tin. Điều này có vẻ là một xác minh nữa rằng đôi khi chúng ta cũng hành động với tư cách này trong khi ở cõi bên kia.

D: Ông ấy nghĩ gì về việc đó?

P: Ông ta không vui vẻ cho lắm, nhưng sẵn lòng đi vì biết mình đến đây để làm những việc nhất định. Và ông ta đã giúp những người khác theo cách này. Đã có một số xáo trộn trong ngôi làng đó. Nó có thể liên quan đến đất, nhưng mọi người đang hoảng loạn. Họ nghĩ các vị thần đang trừng phạt họ, ông ta phải đi và nói với họ rằng không có vị thần nào trên núi đang trừng phạt họ.

D: Ông ta có từng đến ngôi làng này chưa?

P: Không phải làng này. Ông ta từng đến làng khác.

D: Vậy họ sẽ không biết ông ta là ai.

P: Họ sắp biết, vì có những tin đồn về một người khôn ngoan sống ở trong núi.

D: Bạn nói ông ấy đã giúp đỡ người khác. Có phải những người từng đến gặp ông ấy không?

P: Không, ông ta tự đi. Khi còn trẻ, ông ấy đã đi xa hơn, nhưng giờ thì không thể đi xa được nữa. Nhưng ông ấy chưa từng đến ngôi làng này. Tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận ông ta. Ông ấy là cơ hội duy nhất của họ, bởi vì nếu không chấp nhận ông ấy, sẽ rất hỗn loạn và họ sẽ không sống sót.

D: Ý bạn là sẽ có quá nhiều sợ hãi?

P: Vâng. Và sau đó họ kích hoạt nhau cùng sợ.

D: Bạn có thể thấy chuyện gì gây ra sự xáo trộn đó trong làng không?

P: Có lẽ đó là một trận tuyết lở. Nhưng họ nghĩ có một vị thần sống trên núi đang trừng phạt họ. Và họ cáo buộc là tại nhau. Họ đã làm một cái gì đó khiến vị thần tức giận. Và có rất ít người trong cả khu vực này, nếu một ngôi làng bị phá hủy, nếu một ngôi làng không sống được, cả nhân khẩu sẽ hư. Nó sẽ gây ra sự mất cân đối. Điều này rất quan trọng đối với toàn bộ hệ sinh thái.

D: Của khu vực này?

P: Của cả thế giới này.

D: Tôi luôn nghĩ rằng nhân khẩu đông sẽ gây ra đứt gãy trong hệ sinh thái.

P: Không phải ở nơi này. Những người đó rất gắn bó với vùng đất này, và họ có việc phải làm. Vì vậy, phải có thêm vài người nữa để đảm bảo họ sẽ không chết. Bởi vì nếu tất cả những người này chết thì sẽ làm tổn thương nơi này. (nói với chính mình) Chuyện những người này phải có mặt ở đó là sao? —— Họ phải khám phá điều gì đó trên thế giới này để giúp thế giới này phát triển.

D: Thế giới này có phải Trái Đất không?

P: Không, nó không phải Trái Đất.

D: Vậy dân cư chưa ở đó được lâu lắm?

P: Vâng, chưa ở đó được lâu lắm. Vẫn còn nhiều xáo trộn trong bầu khí quyển và trong bản thân đất. Thế giới này chưa già thế, và nó vẫn chưa ổn định. Nhưng nó đẹp. Bây giờ tôi nhìn thấy vòm đá khổng lồ này, nó thật tuyệt đẹp. Và ông ta sẽ đến ngôi làng. Tôi nghĩ đó là lý do tôi có mặt ở cổng vòm này. Tôi cho ông ta sức mạnh —— không nhất thiết phải là sức mạnh thể chất, mà là sức mạnh giải quyết. Tôi đang giúp ông ta quyết tâm đến đó.

D: Bạn có biết người dân nguyên bản đến từ đâu không?

P: Tôi muốn nói rằng họ đã được đưa đến đó. Những người tình nguyện ban đầu. Họ đến từ nơi khác. Tôi nghĩ từ cùng một hệ sao, nhưng là một hành tinh cao cấp hơn. Họ đồng ý đến và giúp đỡ hành tinh mới này. Đã được một vài thế hệ. Tuy nhiên, các lãnh địa không phát triển mạnh như họ nghĩ. Nhưng họ không được phép liên lạc với hành tinh ban đầu, vì vậy họ sẽ làm hành tinh này thành nhà của họ.

D: Nhưng liệu người dân ban đầu có lưu truyền các câu chuyện không?

P: Họ dường như đã quên chúng nếu họ đã làm. Hoặc ký ức của họ đã bị xóa.

D: Có thể, nếu họ muốn bắt đầu một cách mới mẻ. (Vâng) Đấy là lý do không được để toàn bộ ngôi làng bị xóa sổ, nếu chưa phát triển thịnh vượng.

P: Và ẩn sĩ đến. Ông ấy đã ở đó một thời gian dài. Ông ấy cảm thấy mình chưa giúp được gì, nhưng ông đã giúp được nhiều hơn ông nghĩ. Ông ta không nhận ra điều đó. Nếu ông ta không ở đó, họ sẽ bị xóa sổ ngay bây giờ. Ông ấy ở trong làng, tôi đang nói cho ông ta những gì ông cần nói. Ông ấy xoa dịu mọi người vì họ khá buồn. Ông ta nói cho họ biết họ cần làm gì. Và chúng tôi ở trên núi cao. Một trong những lý do khiến họ rất buồn bã là tuyết lở, đá lởm chởm, chúng chôn vùi thực phẩm họ đang trồng. Vì vậy, ông ấy nói với họ rằng họ cần phải chuyển đi.

D: Chuyển đi cả làng?

P: Vâng, xuống một khu vực ổn định hơn. Và tôi đang nói với ông ta nơi họ nên di dời. Họ đang lắng nghe ông ta, họ đang thu thập đồ đạc của mình. Họ sẽ tốt hơn nhiều khi ở trong thung lũng. Họ sẽ có một mùa trồng trọt dài hơn nhiều. Họ sẽ đến gần các làng khác nơi họ có thể giao dịch, bởi vì họ khắc đá. Vì vậy họ sẽ đi, ông ấy cho họ thấy nó sẽ là một hành trình vài ngày. Ông ấy sẽ đi với họ. Tôi sẽ đi trước họ.

D: Họ không thể nhìn thấy bạn?

P: Họ không thể nhìn thấy tôi. Nhưng tôi sẽ rời đi và xuống tới nơi họ đang đến.

D: Họ phải bắt đầu lại từ đầu, phải không?

P: Vâng, nhưng không có nhiều ở đó nên sẽ không khó khăn. Và nơi này tốt hơn cho họ.

D: Nó giống như ông ta là tiếng nói của lý trí.

P: Vâng, họ rất vui khi thấy ông ta, thực sự.

D: Chúng ta có thể tiến tới trong thời gian rất nhanh. Ông lão có ở lại với họ lâu lắm không?

P: Ông ấy ở lại vài năm để giúp họ.

D: Bạn có ở lại đó toàn bộ thời gian không?

P: Tôi ở lại phần nào thời gian. Tôi đến và đi. Nhưng vào hai năm cuối tôi đến nói với ông ta rằng ông ta có thể ra đi. Ông ấy đã hoàn thành công việc của mình. Tôi đi với ông ta, và ông ấy đang bước ra khỏi cơ thể, rồi ông ta có thể thấy năng lượng của tôi. Chúng tôi rời khỏi với nhau và quay trở lại hành tinh. Tôi không tin người dân ở thể vật lý nơi đó.

D: Đây có phải là một hành tinh vật lý không? (Phải) Vì vậy, nó không phải một thế giới năng lượng. (Vâng) Giống như bạn nghĩ về Thiên Đàng.

P: Vâng, đó là một nơi vật lý.

D: Nhưng ông ấy cũng ở trong tinh thần, phải không?

P: Bây giờ ông ta vậy, đúng vậy.

D: Ông ta có nhận ra nơi này không?

P: Vâng. Đó là nhà của ông ta, và ông ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với hành tinh mới này. Khi ông ấy trở về, chúng tôi đi đến một nhóm năng lượng. Rồi ông ta nói hoặc trao đổi về những gì đã xảy ra ở đó với mình và người dân. Thực tế, ông ta đang báo cáo lại.

D: Điều này có xảy ra với mọi người khi họ rời khỏi đó không?

P: Tôi nghĩ vậy. Và tôi chưa từng ở đâu cả. Tôi giống như một người đưa tin.

D: Bạn có đi đến những nơi khác ngoại trừ chỗ đó không?

P: Vâng. Tôi đi đến các thế giới khác —— một số có người, một số thì không, một số đang ở trong tinh thần. Nhưng tôi nhận lấy thông điệp từ hội đồng này trên hành tinh nhà xuyên suốt cả hệ sao đó. Và đó là một hệ sao lớn.

D: Bạn đã bao giờ sống một cuộc sống vật lý cho bản thân chưa, hay bạn luôn luôn là năng lượng thế này?

P: Tôi đã sống cuộc sống vật lý. Dù tôi thích làm năng lượng. Tôi thích không ở trong một cơ thể. Tôi thích sự tự do đó.

D: Nếu bạn thích nó theo cách đó, tại sao bạn muốn tiến vào một cơ thể?

P: Để học.

D: Bạn không thể học mọi thứ ở đó?

P: Không thể, có một số thứ dễ học hơn khi ở trong cơ thể. Những cảm xúc, cảm giác, cảm quan. Sự hạn chế. Thật thú vị khi có cảm xúc. Và bạn có thể học mọi thứ nhanh hơn khi bạn có cảm xúc.

D: Thế thì trên thế giới nhà khi bạn là năng lượng, bạn không thực sự cảm nhận được cảm xúc?

P: Không giống như trong thể vật lý. Không phải kiểu đó. Nó nhẹ hơn. Nó dễ dàng hơn.

D: Tại sao học cảm xúc trong vật lý thì dễ dàng hơn?

P: Đó là đầu vào, nó chỉ ở đó. Nó giống như trong khuôn mặt của bạn. Và bạn phải giải quyết những vấn đề mà chúng ta không có khi ở trong tinh thần.

D: Nhưng khi đi vào một cơ thể vật lý, bạn không lo lắng về việc bị bắt lại ở đó, hay bị mắc kẹt ở đó sao? Tôi đang nghĩ về nghiệp.

P: Không, tôi không cảm thấy nghiệp.

D: Khi bạn đi vào vật lý, bạn tương tác với những người khác, và thật dễ dàng để bị cuốn vào những thứ tạo ra nghiệp.

P: Đúng vậy. Nhưng tôi không nhớ có bị bắt.

D: Khi điều đó xảy ra, bạn phải ở lại trong vật lý. Bạn không thể quay lại.

P: Không, tôi đến và đi.

D: Không khó để tránh bị mắc kẹt trong vật lý?

P: Không có vẻ như vậy. Tôi không biết tại sao. Tại sao tôi không bị mắc kẹt? Bởi vì tôi nghĩ tôi luôn là người đưa tin, ngay cả khi tôi ở trong vật lý. Tôi luôn là sứ giả. Tôi đã được sáng tạo ra như một sứ giả.

D: Vì vậy, ngay cả trong vật lý, công việc của bạn là dạy người ta các thứ, hoặc truyền thông tin qua thông điệp?

P: Ồ, vâng. Những điều họ cần. Trái Đất thật đẹp. Tôi thích bản thân Trái Đất. Tôi thích vẻ đẹp của Trái Đất. Tuy nhiên, mọi người trên Trái Đất rất vất vả. Ở đó rất nặng nề. Đôi khi điều đó làm tôi buồn —— tôi thấy họ đấu tranh và tổn thương, mà không hiểu vì sao. Khi họ đến Trái Đất, họ quá coi trọng các thứ. Giống như Trái Đất là một bộ phim truyền hình kích tính. Có những nơi khác hài hước nhẹ nhàng hơn. Nhưng Trái Đất là bộ phim truyền hình kịch tính, họ bị cuốn vào đó. Họ quá coi trọng nó.

D: Là vì họ nghĩ rằng đó là tất cả.

P: Vâng. Họ cần phải tươi lên!

D: Nhưng khi bạn đi vào vật lý, bạn không nhớ được gì.

P: Đúng vậy. Nó sẽ giúp ích rất nhiều nếu họ có thể nhớ những điều này.

D: Tại sao chúng ta không được phép nhớ?

P: Vì điều chúng ta cần học ở đây. Nó sẽ can thiệp nếu họ nhớ được. Tôi nghĩ mọi người đến đây chính là vì bộ phim đó. Đó là một phần của trải nghiệm giải quyết dần những trải nghiệm cảm xúc nặng nề đầy kịch tính đó. Mà hy vọng nó sẽ thay đổi. Nó sẽ tươi lên. Chúng ta không thể nhớ, bằng không chúng ta sẽ không thể làm những việc cần làm khi ở đây.

D: Nhưng bạn nói bạn cũng đã đi đến các thế giới khác và có thể vật lý ở đó?

P: Vâng. Nhưng chúng đều là những trải nghiệm khác nhau, những thứ khác nhau để học hỏi. Tôi không nghĩ có hai thế giới giống hệt nhau. Năng lượng khác nhau, bầu khí quyển khác nhau; một số là nặng, một số thì nhẹ hơn. Một số bạn có thể sáng tạo ra. Thậm chí có cả những thế giới không có tự do ý chí.

D: Điều gì xảy ra trên một thế giới như vậy?

P: Bạn chỉ có những con đường xác định phải đi, và không có sự lựa chọn.

D: Đó cũng là một bài học, phải không?

P: Ồ, vâng. Hoặc một trải nghiệm.

D: Để xem nó sẽ như thế nào nếu bạn không có lựa chọn.

P: Vâng, không vui đâu.

D: Có thế giới nào mà bạn thích nhất, muốn quay trở lại không?

P: Vâng. Tất cả chỉ là tình yêu và ánh sáng thuần khiết.

D: Thế giới khi bạn là năng lượng? (Vâng) Thế giới đó khác với trạng thái tinh thần khi bạn đang ở trung giới?

P: Vâng, đúng vậy.

D: Tất nhiên, bạn không có cơ thể khi bạn ở trung giới.

P: Vâng. Mặc dù nó khác. Đó là một sự chuyển đổi. Thế giới tinh thần là một chiều kích khác so với thế giới mà bạn chỉ ở trong tinh thần, nhưng bạn cũng ở trên một thế giới. Đó là một chiều kích khác so với chỉ tồn tại trong tinh thần.

D: Nhưng nếu bạn đang ở trong thế giới năng lượng, bạn sẽ không chết, nói như vậy, phải không?

P: Vâng, bạn không chết. Bạn có thể chọn rời đi và trở lại thế giới tinh thần.

D: Tôi tự hỏi có phải bạn cũng đã đi vào chiều kích tinh thần đó không.

P: Vâng, đúng vậy. Trên hành tinh nhà của tôi, giống như có những nhóm năng lượng quan sát các thế giới khác. Sau đó họ gửi sứ giả đến các thế giới khác để giúp đỡ. Nó gần giống như nhìn vào đom đóm. Những tinh thần này đang đi ra ngoài đến những thế giới khác với thông tin.

D: Vậy, từ hành tinh nhà, bạn không thể đi và tiến vào một cơ thể.

P: Không. Bạn chỉ cần làm những thông điệp, nhưng bạn phải đến cõi tinh thần để nhận nhiệm vụ. Trong thế giới tinh thần, những chiều kích khác nhau, những vũ trụ khác nhau.

D: Khi bạn ở đó, bạn không phải là năng lượng phát sáng này? (Vâng) Và họ là những người nói cho bạn biết nơi bạn cần đến, bạn có lựa chọn không?

P: Bạn có một sự lựa chọn. Bạn gặp một hội đồng. Bạn quyết định bạn muốn học hỏi và trải nghiệm điều gì đó, và bạn muốn trải nghiệm nó lúc nào chỗ nào. Và phần nào từ nhóm của bạn muốn đi cùng. Tôi đang ở trong tinh thần, tôi là năng lượng và tôi đang ở trên hành tinh này. Và chúng tôi trở lại hành tinh này sau khi chúng tôi nhận được thông điệp. Có những tinh thần khác ở đó. Nhưng nếu chúng tôi quyết định rời đi và trở lại tinh thần, nhiều lần, một phần của nhóm chúng tôi cũng sẽ trở lại. Và rồi, nếu chúng tôi đầu thai trong những thế giới vật lý khác, chúng tôi sẽ đi cùng nhau.

D: Họ có cho bạn thấy kiếp sống sẽ như thế nào không?

P: Bạn có một cái nhìn tổng quan và bạn quyết định xem đó có phải là điều bạn muốn làm hay không. Nó giống như một bản xem trước.

D: Vậy bạn có thể trải nghiệm và học hỏi những điều này mà không tạo ra sự tiêu cực và nghiệp quả.

P: Chúng tôi có thể bị mắc kẹt nếu chúng tôi quên. Vì vậy, một khi chúng tôi bước vào thế giới vật lý, chúng tôi nhớ cách phân chia nghiệp lực trong khi chúng tôi ở đó, không để nó bám vào chúng tôi.

D: Có cách nào có thể giúp bạn giữ nó không bám vào bạn?

P: Hãy nhận biết rằng bạn đang tạo ra nó, và giải quyết nó. Không bị cuốn vào bộ phim. Đó là khó khăn đối với hầu hết mọi người. Nhưng nhóm mà tôi đi cùng này, giống như có một con chip bộ nhớ —— nó không phải trên ý thức, nhưng bằng cách nào đó nó cảnh báo chúng tôi rằng chúng tôi cần phải chăm lo nghiệp của mình trong kiếp này. Đừng giữ nó lại.

D: Mọi người bị cuốn vào bộ phim, và họ nghĩ đây là thực tại duy nhất.

P: Và chúng tôi cũng có khả năng, nếu chúng tôi không biết.

D: Bạn có biết cơ thể mà bạn đang nói thông qua không? Con người được gọi là Peggy này? (Có) Tại sao bạn chọn cuộc đời làm Peggy này? Trên cõi tinh thần người ta đã bảo bạn làm điều này?

P: Tôi đã được hỏi, và tôi được hỏi bởi Tình Yêu. Tình yêu tuyệt vời này, Vạn Hữu.

D: Ý bạn là một Tình Yêu ở cõi bên kia, cõi tinh thần?

P: Vâng, cõi tinh thần. Một tình yêu tinh thần, rằng Trái Đất cần tình yêu vào lúc này. Nó cần ánh sáng.

D: Loại năng lượng mà cơ bản chính là bạn.

P: Vâng. Tôi luôn nghĩ Trái Đất thật đẹp, và tôi muốn giúp cô ấy.

D: Bạn nghĩ gì về cuộc đời của Peggy? Nó có tiến hành giống như bạn đã nghĩ không?

P: Cuộc sống trên Trái Đất rất khó khăn, nhưng nó đang hoạt động.

D: Đặc biệt là khi bạn đi vào với tất cả những ký ức bị xóa, dẫn đến khó khăn?

P: Đúng vậy. Và bạn cảm thấy quá nặng nề. Đây là một thời điểm rất quan trọng. Đó là lý do có rất nhiều người ở đây, vì những gì sẽ xảy ra. Và mọi người muốn trải nghiệm nó. Năng lượng, sinh mệnh muốn trải nghiệm nó, vì vậy có một sự đổ xô vào. Nó rất thú vị.

D: Tại sao những tinh thần đó lại muốn ở đây lúc này? Họ muốn trải nghiệm điều gì?

Tôi đã biết đáp án cho những câu hỏi này, vì nó đến qua rất nhiều khách hàng của tôi. Nhưng tôi luôn luôn hỏi họ, bởi vì nếu cùng một thông tin được lặp đi lặp lại qua nhiều người, thì tôi tin nó càng có giá trị hơn. Bên cạnh đó, đôi khi các mảnh và mẩu thông tin mới cũng được thêm vào.

P: Họ muốn trải nghiệm sự chuyển đổi sẽ xảy ra, bởi vì khi Trái Đất chuyển đổi, nó sẽ chuyển đổi cả vũ trụ này thành một nơi tốt hơn.

D: (kinh ngạc) Cả vũ trụ?

P: Vâng. Và bạn sẽ không nghĩ rằng một hành tinh tí hon ở chỗ xa của một thiên hà nhỏ bé sẽ có tầm quan trọng như vậy. Nhưng nó có đấy. Tôi nghĩ nó được sắp đặt một cách chiến lược. Tôi nghĩ nó phải liên quan đến hình học thiêng, nhưng đó là tất cả những gì tôi biết.

D: Đó là lý do tất cả mọi người đến vào lúc này? Họ muốn ở đây để trải nghiệm điều đó?

P: Vâng. Nó sẽ rất kịch tính. Nó sẽ gửi sóng năng lượng xuyên suốt cả vũ trụ khi điều này xảy ra.

D: Nhưng cũng có rất nhiều người đang lựa chọn rời khỏi hành tinh vào thời điểm này.

P: Những người hiện tại rời đi đang nhường chỗ cho nhiều người hơn đến. Họ đã trải qua những gì họ cần trong cuộc đời này. Họ đồng ý đến và giúp đỡ nơi mà có những thảm họa lớn. Bởi mỗi thảm họa lớn mang Trái Đất đến gần hơn với sự chuyển đổi đó.

D: Có sao? Bởi chúng tôi nghĩ đó là năng lượng tiêu cực.

P: Vâng, nhưng không phải vậy.

D: Tôi đã nghe hai phiên bản: một là Trái Đất sắp trải qua một thời kỳ khủng khiếp, hai là chúng ta sẽ tạo ra một Trái Đất mới.

P: Và cả hai đều đúng. Nhưng sẽ có một lớp phủ. Sẽ có hai Trái Đất. Cái này phủ chồng lên cái kia. Nhưng bạn phải nhớ rằng đó hoàn toàn chỉ là một trải nghiệm. Và tất cả trải nghiệm đều không có tốt hay xấu. Chúng chỉ là một trải nghiệm. Cảm nhận tốt hay xấu là do con người.

D: Vậy, một số người chọn ở lại trên Trái Đất sẽ có những trải nghiệm tiêu cực. (Vâng) Những người khác có thể chọn ở trên cái mà đang đi vào Trái Đất mới. (Vâng) Tôi cũng được thông báo rằng họ sẽ không nhận thức được nhau.

P: Đó cũng là điều tôi đã nghe.

D: Và làm Peggy, cô ấy sẽ trải nghiệm sự chuyển đổi thành rung động mới? (Vâng) Và đó sẽ là một điều hoàn toàn mới nếu toàn bộ vũ trụ chuyển đổi cùng một lúc.

P: Vâng. Nó sẽ giống như những sóng năng lượng mỹ lệ. Nó sẽ giống như một bông hoa nở ra. Năng lượng đó sẽ chảy vào vũ trụ. Nó sẽ là một điều tuyệt vời.

D: Nhưng những người trên Trái Đất cũ sẽ không biết điều này đang xảy ra.

P: Vâng, họ sẽ không biết.

D: Họ thậm chí sẽ không nhận thức được những người đã rời đi để đến Trái Đất mới?

P: Đúng vậy.

D: Tôi đã nghe những câu chuyện này từ nhiều người khác nhau, vì vậy tôi muốn nó được xác minh.

Chương 11
NĂNG LƯỢNG LỖ ĐEN

Khi rời khỏi đám mây, Louise thấy mình đang nhìn vào một nơi quen thuộc đến kì lạ, mặc dù nó không giống bất kỳ nơi nào trên Trái Đất. “Chúng tôi đang ở một nơi tôi đã thấy trước đây, mà tôi xác định là —— cảm giác như ở nhà. Các tòa nhà là những ngọn tháp màu hồng. Tôi đang ở phía trên hành tinh, thấy toàn các ngọn tháp kích thước khác nhau. Bạn sẽ nghĩ chúng là những tinh thể khổng lồ, nhưng tôi biết chúng là những tòa nhà. Chúng tỏa sáng, và trông như tinh thể.” Rồi cô thấy mình ở trên mặt đất. “Bây giờ tôi thấy cái trông giống như ngôi nhà, nhưng rất hiện đại, vùng ngoài. Chúng là mỗi màu khác nhau tùy thuộc vào năng lượng của con người sống ở trong đó.”

L: Ngay khi tôi nhìn thấy ngọn tháp từ xa, chỉ cảm thấy như đang ở nhà. Đó là một cảm giác tốt. (Tạm dừng) Tôi biết có cái gì đó giống như máy móc. Nó tương đương với phòng lò hơi, hoặc phòng lò. Ngoài các bộ phận vùng ngoài, có cái gì đó chạy một cái gì đó. Tôi cứ cảm thấy mình muốn đi đến cái máy móc đó. Tôi đang bị lôi kéo qua đó.

Ngay khi nói thế, cô ấy đã lập tức ở đó.

L: Tôi thấy những tạo vật là con người, nhưng một phần trong tôi biết rằng chúng tôi không phải là con người. Nhưng mọi người đang chạy ra khỏi tòa nhà có mọi máy móc đó. Và họ đang đến chào đón tôi. Họ ôm tôi, họ rất vui khi gặp tôi.

D: Họ trông như thế nào?

L: Thật buồn cười. Thấy điều này là khó hiểu với tôi. Bởi vì —— lúc đầu, họ trông giống như con người, sau đó thành cái gì đó khác, sau đó nữa họ quay trở lại thành con người. Đây là nơi tôi nói rằng tôi đang làm điều này, nhưng những gì tôi thấy là những người lỗ đen. Tôi gọi họ là vì tôi cảm thấy mình làm việc với họ. Tất cả đều có màu trắng, cao sáu feet, một hình dạng xúc xích. Họ có một cần cổ nhỏ, cánh tay nhỏ. Và một khuôn mặt hình kim cương: đỉnh đầu nhọn, phình ra hai điểm ở bên cạnh, rồi thuôn lại một điểm trên cằm. Tôi thấy đôi mắt thật sự đẹp, đẹp, nhưng xếch: từ ngoài xếch xuống. Trên khuôn mặt là một sự nhô ra, bạn gần như nghĩ não của họ đang ngồi trên đầu họ. Họ có bốn chân ló ra từ khoảng một phần ba thanh xúc xích —— cơ thể. Đó là bốn chân gầy cách đều nhau.

Vì vậy, tôi thấy họ ở đó, điều đó làm tôi bối rối, bởi vì họ nói với tôi rằng họ đến từ lỗ đen. Ồ, không, họ chỉ nói với tôi rằng họ làm việc với năng lượng lỗ đen? Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy một mối quan hệ đối với họ, bởi vì họ —— là tôi. Và một trong số họ nói, “Chào mừng, chào mừng, chào mừng.” Giống như tôi đã không ở nhà trong một thời gian dài. Chúng tôi chỉ mới tìm ra nhau, cảm giác giống vậy. Chúng tôi rất vui mừng.

D: Bạn có thể thấy mình trông thế nào không?

L: Hmm. Tôi thấy bản thân mình theo hai cách. Nếu tôi đứng xa khỏi bản thân mình và nhìn lại —— tôi trông giống tôi, con người. Nếu tôi đi vào cơ thể của tôi, và tôi nhìn xuống, thì tôi trông giống như một người lỗ đen, giống như những người này.

D: Có khó để làm cho bốn chân hoạt động không?

L: Không. Không. (Cười) Ôi, thật buồn cười là bạn sẽ hỏi điều đó, bởi vì nó giống như hỏi, “Có khó để ngồi xuống không?” Nó rất tự nhiên.

D: Bạn có nghĩ mình đã làm việc với những người này trong tòa nhà đó không?

L: Những lời tôi vừa nghe là, “Nhóm của tôi. Nhóm của tôi.” Ngay lúc này, tôi cảm thấy như tôi đang ở đây và ở đó cùng một lúc. Điều này đang xảy ra ngay lúc này. Vì vậy, vâng, tôi đã không quay lại đó một lúc.

D: Tại sao bạn rời khỏi nơi đó?

L: Umm, để lấy thông tin. Đó là lý do tôi ở đây trên Trái Đất, để có được thông tin.

D: Tại sao bạn cần lấy được thông tin?

L: Tôi vừa thấy những từ “Chúng tôi đang mở rộng.” Vì vậy, hành tinh của chúng tôi đang mở rộng. Và tôi thấy những người khác nhau từ chỗ chúng tôi đi đến nhiều nơi, sau đó chúng tôi trở lại và báo cáo. Đó là công việc của tôi. Có nhiều người khác nhau mà đều khác nhau về —— chúng tôi sẽ nói, “công việc” —— hoặc các nhóm khác nhau. Giống như nhóm của tôi làm một công việc nào đó trong “cái gì đó” vận hành “cái gì đó”. Nó phải liên quan với tòa nhà đó. Tôi cũng nhận được thông tin liên quan đến khía cạnh đó của sự vật. Sau đó một số người, nhóm họ đang ở giữa phần thành phố. Họ nhận được thông tin khác nhau từ những nơi khác nhau. (Tạm dừng) Họ đang cho tôi xem, như thể tôi đang nói chuyện với một nhóm lớn về những gì tôi đã tìm thấy —— và tôi đang ở tại một trong những tòa nhà màu hồng đó. Họ cho tôi thấy rằng khi được quyết định, tất cả những người này sẽ đi đến những nơi khác nhau, họ được chọn từ mọi nhóm khác nhau. Vì vậy, tôi đến từ nhóm đó, nhưng thông tin của tôi là dành cho tất cả mọi người, bởi vì họ đang cho tôi thấy tôi nói chuyện với nhiều người.

D: Bạn chia sẻ thông tin gì với mọi người?

L: Tôi nhận được: “Vật lý, thiên văn, đặc điểm của tất cả những thứ vật lý ở đây trên Trái Đất. Làm thế nào mọi thứ hoạt động ở đây. Văn hóa. DNA.” Chính là mọi thứ tôi có thể tìm ra.

D: Và những người khác đã đi ra ngoài cũng đang tìm kiếm đồng dạng?

L: Vâng, nhưng họ đến những nơi khác nhau vào những thời đại khác nhau. Hãy xem. Họ đang cố nói cho tôi biết có bao nhiêu người đến Trái Đất. Không, đấy không phải nó. Hiện tại, không có bao nhiêu người trên Trái Đất, bởi vì chỉ có khoảng 13. Vì vậy, chúng tôi có thể có 13 người trên Trái Đất, nhưng có nhiều hay ít ở những thời đại khác nhau.

D: Tại sao việc thu thập thông tin lại quan trọng?

L: Đó là điều tôi đang tự hỏi. (Cười) Để xem nào. Họ đang nói với tôi, một phần của máy móc đó phải liên quan với năng lượng lỗ đen. Họ nói rằng bây giờ tôi biết rằng tất cả năng lượng chỉ là được nén lại với nhau rất, rất, rất, rất mạnh. Những gì đang được phát triển là một hệ thống có thể giúp chữa lành vũ trụ, hoặc nhiều hơn nữa. Với tất cả các nguồn năng lượng khác nhau mà chúng tôi đang làm việc cùng, chúng tôi cần tìm hiểu thêm về những địa điểm chúng tôi sẽ giúp đỡ. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt. Họ đang nói, để nhanh chóng đưa ra, để tìm ra năng lượng cần thiết mà chúng tôi có thể cung cấp chúng. Đó là lý do chúng tôi tìm tất cả các thông tin này. Chúng tôi sẽ chữa lành những vấn đề khác nhau ở những nơi khác nhau, như Trái Đất, bằng những năng lượng này. Tôi không biết nơi nào khác. Nhưng một số nơi cần nhiều hơn một phần nhất định của năng lượng. Một số nơi cần một phần năng lượng khác. Một số nơi cần một liều nhất định của nó. Họ chỉ nói với tôi, khi tôi đi xuống, tôi mang theo bất cứ thứ gì cần thiết. Tôi đang mang năng lượng lỗ đen. Và bất cứ điều gì tôi tìm thấy đều là cần thiết, được cung cấp. Vì vậy, 13 người chúng tôi đang làm việc đó ngay lúc này. Chúng tôi sẽ quay về và những người khác sẽ trở lại đây. Họ sẽ làm điều đó. Vì vậy, vâng, nó nhận được thông tin, và cung cấp năng lượng cùng một lúc. Và họ cho tôi thấy lý do tôi đang phát biểu trước nhiều thành viên hội đồng, đang báo cáo. Chỉ báo cáo. “Đây là nơi tôi đã đi. Đây là cái tôi tìm thấy. Đây là những gì đã được cung cấp. Đây là chuyện đã xảy ra.”

D: Bạn có đi đi về về thường xuyên không?

L: Vâng, bây giờ tôi đã 61 tuổi trong kiếp này, họ nói tôi đã quay lại 15 lần. Và khi tôi trở lại, tôi gặp gia đình —— hoặc không phải gia đình, nhóm, là cái tôi đang nhận được. Tôi gặp nhóm của mình và báo cáo. Tưởng tượng đi! Tôi được cho biết rằng mọi nguồn năng lượng khác đến, mà cái người ta cần, là một phần của cái này. Nếu ai đó cần năng lượng đồng, họ sẽ không thể xử lý các nguồn năng lượng khác. Vì vậy, họ chỉ nhận được một phần của nó.

D: Năng lượng đồng là gì?

L: Vâng, bạn biết đấy, mọi thứ đều là năng lượng. Rung động khác nhau. Một số người có thể cần rung động của đồng. Kim loại. Khoáng sản. Đó chỉ là một phần của tổng năng lượng. Khi tôi càng nhận được nhiều thông tin một cách có ý thức hơn, thì càng nhiều lần năng lượng sẽ được gửi tới nơi này, hoặc nơi đó, hay bất cứ gì. Nhưng phần lớn công việc của tôi vào ban đêm (khi đang ngủ) là đến những nơi khác nhau trên Trái Đất. Bất cứ phần nào của năng lượng lỗ đen họ cần, là những gì họ nhận được.

D: Bạn đã tình nguyện hay ai đó yêu cầu bạn làm việc này?

L: Tôi thấy rằng đó là một vinh dự. Nó giống như bạn giành được một giải thưởng. Giống như, “Bạn sắp đi bây giờ. Ồ, yeah, là tôi!” Chúng ta đều bình đẳng. Không quan trọng việc bạn là lao công hay tổng thống. Chúng ta đều bình đẳng. Ai cũng có thể được chọn. Và đó cảm thấy như thế, vào lúc này hay lúc khác, mọi người làm điều này. Bạn chỉ bước ra từ một nhóm khác.

D: Khi bạn đến Trái Đất, bạn đã bắt đầu từ nhiều năm trước sao? Bạn có thể thấy nơi mà tất cả bắt đầu?

L: Khi bạn hỏi điều đó, họ cho tôi thấy cùng một hành tinh. Hãy xem. Tôi thấy bản thân mình đã đi đến những nơi khác nhiều lần, và cũng nhiều lần đến Trái Đất. (Tạm dừng) Vì vậy, chúng tôi đang ở trong một tòa nhà lớn có nhiều ngăn kéo. Hầu như bạn có một cái hốc với một ngăn kéo trong đó. Và khi bạn đã sẵn sàng thực hiện chuyến đi của mình. —— Tôi không thấy bạn vào trong ngăn kéo như thế nào, nhưng bạn đang ở trong ngăn kéo. Tôi không biết làm thế nào nó xảy ra ngay lúc này, nhưng cơ thể vật lý của bạn đang ở trong ngăn kéo. Thân thể tinh thần của bạn đi, sau đó bạn trở lại, và đó là cơ thể của bạn một lần nữa.

Đây nghe có vẻ rất giống với các ca khác, nơi cơ thể vật lý được giữ trên tàu vũ trụ. Cơ thể được đặt trong trạng thái ngắt hoạt động trong khi tinh thần chuyển sang một nhiệm vụ khác.

D: Thế thì cơ thể không phải chết.

L: Không chết, gần giống như đang ngủ đông hay gì đó.

D: Và nó đang chờ bạn hoàn thành… hành trình của bạn? (Vâng) Vì vậy, tinh thần của bạn, linh hồn của bạn, là người làm các hành trình?

L: Vâng. Tôi đã chọn nó. Tôi không biết ai quyết định. Tôi được cho biết đó là các thành viên hội đồng. Họ, bằng cách nào đó, quyết định: bây giờ đến lượt của người đó, người đó, người đó. Rồi họ đi, và trở lại. Giống như tất cả mọi người trên hành tinh đang nhảy từ nơi này đến nơi khác, và qua qua lại lại. Bây giờ họ nói với tôi về nhóm của tôi. Một nhóm 19 người, nhưng bởi vì những người khác ở những nơi khác, bạn thường làm việc với một nhóm khoảng 12. Nó tiếp tục thay đổi, nhưng tất cả các bạn có thể chọn nơi nhóm rời đi.

D: Hội đồng làm gì với tất cả những thông tin này sau khi nó được đưa trở lại và báo cáo?

L: Tôi không thấy máy tính, nhưng tôi được bảo rằng họ không cần máy tính. Họ chỉ nghe thông tin, và họ biết để quyết định. Nói thế này, nếu bạn cho ai đó một lượng thuốc nhất định, và họ cần thêm một chút nữa. Họ biết để gửi lại thêm một chút cái này. Bằng cách nào đó, bởi báo cáo những gì bạn phát hiện ra, và những gì đã làm, họ biết bước tiếp theo là gì. Họ biết bao nhiêu người nên đến Trái Đất. Bao nhiêu người nên đến đây, bao nhiêu người nên đến đó. Cần cung cấp bao nhiêu năng lượng lỗ đen. Bao nhiêu là cần thiết ở mỗi nơi. Đó là những gì họ đang theo dõi. Rõ ràng, mỗi lần bạn ghé thăm, bạn có năng lượng lỗ đen. Và bạn có thể chữa lành bằng nó. Ở đây và ở đó, bất cứ nơi nào cần nó.

D: Tại sao họ gọi nó là “năng lượng lỗ đen”?

L: Tôi vừa mới nhận: “Bởi vì nó là vậy!” (Cười) Để tôi xem. Nó đến từ những lỗ đen trong vũ trụ. Bằng cách nào đó họ có thể khai thác năng lượng này, chứa nó và phân giải nó.

D: Câu hỏi tiếp theo chính là điều mà các nhà khoa học của chúng tôi luôn thắc mắc. Lỗ đen là gì? Chúng ta biết điều các nhà khoa học nói, nhưng họ thì nói gì?

L: (Tạm dừng) Cái tôi đang được cho thấy là —— bạn đang nhìn vào vũ trụ, và bạn thấy nó là màu đen với các hành tinh ngôi sao, bất cứ gì. Sau đó, bạn hình dung rằng màu đen như là một loại kết cấu, hoặc bất cứ cái gì như vậy. Một thứ hoàn toàn đặc cứng. Nó thậm chí có thể là —— nếu bạn muốn hình dung nó như nhựa, nhưng hình ảnh vũ trụ là một thứ đặc chắc. Sau đó từ bên phải và từ bên trái, hai phần của nó đi về phía nhau. (Sau đó cô ấy cho tôi thấy điều cô ấy nhìn thấy bằng cách lấy một tờ giấy và uốn cong các cạnh về phía nhau để chúng chạm vào nhau.) Khi chúng đang di chuyển về phía nhau, nơi chúng ép lại ở chính giữa, nó khởi đầu năng lượng mà bắt đầu xoay. Và đó là nguyên nhân gây ra lỗ đen. Nó gần giống như bạn có đá dưới mặt đất ở đây, di chuyển và gây ra một trận động đất, do áp lực. Vì vậy, năng lượng của vũ trụ tụm lại, và gây ra một xoáy… không! Họ đang nói với tôi, không phải là xoáy. Họ đang nói với tôi, hãy nghĩ đó là áp lực. Chúng gây áp lực khi nó đẩy vào nhau, đó là nguyên nhân khiến năng lượng bị nén lại. Và đó là cái chúng tôi làm việc cùng, năng lượng nén đó.

D: Các nhà khoa học nói không có gì tồn tại trong lỗ đen.

L: Vâng, họ nói mọi thứ đều bị hút vào nó. Nó là rất đậm đặc, là những gì tôi đã nhận được. Họ cứ nói, “Áp lực, áp lực, áp lực.”

D: Không gì có thể tồn tại bên trong nó. Họ nói sao?

L: Họ đang cho thấy như thể có một lỗ đen ở ngay đó. (Cười) Một người đang nói, “Này, nhìn tôi đi!” Và anh nhảy vào đó, nhảy ra. Nhảy vào, nhảy ra. Nhảy vào, và nói, “Này, tôi có thể! Tôi có thể tồn tại!” Và họ đang nói rằng chúng tôi có thể mang lấy năng lượng đó. Đó là lý do chúng tôi đến Trái Đất. Chúng tôi chủ yếu tìm hiểu những tác động đã xảy ra kể từ khi nhóm người cuối cùng xuống và mang lại năng lượng lỗ đen. Vì vậy, chúng tôi tìm hiểu tất cả những chuyện này, đồng thời chúng tôi đang phân phát năng lượng lỗ đen. Sau đó, chúng tôi quay lại và báo cáo, “Đây có vẻ là bộ dạng sự vật bây giờ.” Vì vậy, chúng tôi tồn tại với năng lượng lỗ đen.

D: Nhưng các nhà khoa học của chúng tôi nói rằng mọi thứ đều bị hút vào, và không gì có thể thoát ra được?

L: Vâng, họ tiếp tục cho tôi những từ “Áp lực, áp lực, áp lực, áp lực”. Có quá nhiều áp lực ở đó. Họ đang nói rằng chúng tôi làm việc đó. Chúng tôi có thể vào và ra, vào và ra. Chúng tôi mang một số năng lượng lỗ đen theo cùng mình. Chúng tôi phân tán một số trong đó. Chúng tôi không thể mang cả một lỗ đen xuống —— quá nhiều. Họ đang nói với tôi, chúng tôi chỉ làm việc cùng một phần nhỏ. Vì vậy, nó là một năng lượng cô đặc, rất mạnh mẽ.

D: Chúng tôi cũng đã nghe nói rằng nếu có thứ gì đó bị hút vào, nó sẽ xuất hiện ở một nơi khác.

L: Giống như một lỗ trắng. Đó là điều mà một số nhà vật lý gọi nó, tôi đoán vậy.

D: Nhưng họ nói, tàu không gian hoặc những thứ như thế sẽ không thể thoát khỏi một lỗ đen. Nó sẽ kéo chúng vào bên trong.

L: Vâng. Khi tôi cố gắng tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra, tôi vẫn tiếp tục nhận được, “Áp lực, áp lực, áp lực.” Họ cho tôi thấy một khu vực, áp lực, áp lực và áp lực này. Họ đang nói rằng chúng tôi rõ ràng là một rung động nhất định có thể xử lý năng lượng và làm việc với nó. Và nếu tàu vũ trụ là một rung động nhất định, họ có thể xử lý nó. Họ có thể vào và ra, nếu là rung động đúng.

D: Lý thuyết nếu bị hút vào nó, bạn sẽ đi ra một phần khác của thiên hà hay ở đâu đó khác có đúng không?

L: (Cười) Người đang nhảy vào nhảy ra cái lỗ đen nhỏ nói, “Hãy đi với tôi.” Gần giống như chúng tôi đang trôi nổi xuyên không trung. Vì vậy chúng tôi đang ở tại lỗ đen rất nhỏ này. Nó chỉ lớn bằng một ngôi nhà, nhưng nó vẫn là cùng loại năng lượng. Và anh ta nói, “Được rồi. Bạn có thấy gì trong đó không?” Tôi nói “Không. Tôi không thấy gì cả.” Giống như khi bạn nhìn vào vũ trụ. Nó trông trống rỗng và đen. Rồi anh ta nói, “Được rồi. Hãy đi vào trong đó. Bạn có cảm thấy gì không?” Tôi nói, “Không.” Và giờ tôi là một trong những người đó. Anh ta lấy ra một dụng cụ nhỏ đo pound/inch vuông —— một máy đo áp suất, anh ta nói, “Được rồi, xem này.” Và áp lực cao đến mức nó phát nổ. Rồi anh ta nói, “Áp lực, áp lực, áp lực.” Vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào nó. Nó giống như chúng tôi đang đi xuống. Và có vẻ như… bạn biết nơi hai mảnh vũ trụ giao nhau chứ? (Ví dụ trước đó) Chỉ một phần của vũ trụ giao nhau, và ở trên nó, bên dưới nó và ở hai bên của nó, nó không bị ép vào với nhau. Vì vậy, chúng tôi đi ra phía bên kia, và không có áp lực. Ý tôi là, nó ở trên và dưới và hai bên. Tất cả đều giống nhau. Vì vậy, một lần nữa, anh ta nói, “Áp lực, áp lực, áp lực.” Đó là nó. Đó là áp lực.

D: Nhưng anh đã ra ngoài tại một nơi khác?

L: Vâng, nếu bạn muốn đi —— không phải trong một chiều kích khác. Bạn đang ở trong vũ trụ tại trên cùng, dưới cùng, hai bên. Chỉ có một khu vực nhất định bị ép vào nhau đó là lỗ đen. Và đó là khái niệm về nó. Đó là lỗ đen. Và anh ấy chỉ ra cho tôi, khi anh ta nói, “Áp lực, áp lực, áp lực”, anh ta không nói về vật lý của chúng ta. Không phải áp suất khí quyển của chúng ta, không phải áp suất chất lỏng của chúng ta. Anh ấy đang nói về áp lực năng lượng. Năng lượng chỉ bị ép ép đẩy đẩy. Và anh ấy nói nó không giống như thứ gì đó trở nên dày đặc hơn. Nó không phải là một năng lượng đặc biệt hơn khi bạn đi từ khí, đến lỏng, rắn, hay đại loại thế. Nó không dày đặc hơn theo cách đó. Đó khác vật lý. Nó khác —— (Tạm dừng) Tôi tiếp tục nhận được các từ, “Không thể hiểu, không thể hiểu được.” Ít nhất tôi có thể hiểu rằng nhiều năng lượng khác nhau bị gây áp lực. Nhưng nó không giống như khi bạn lấy khí trên Trái Đất và gây áp lực lên nó. Nó không giống như khi bạn lấy chất rắn và gây áp lực nó.

D: Tôi nghĩ những người liên quan đến vật lý sẽ quan tâm đến điều này. Vì vậy, nó không phải theo cách họ nghĩ?

L: Vâng. Nó gần giống như một luật áp lực khác. Đó là cách mà năng lượng đang phản ứng.

D: Đó là lý do bạn có thể sử dụng nó, bởi vì nó là một dạng năng lượng khác. (Vâng) Tôi đang nghĩ về ET với phi thuyền không gian của họ. Họ biết cách thao lược các lỗ đen, hoặc tránh xa chúng. Điều đó nghe có lý không?

L: Những gì tôi vừa được cho thấy là những ET khác nhau có những rung động khác nhau. Họ có năng lượng khác nhau. Và các lỗ đen khác nhau có lượng áp suất khác nhau. Vì vậy, họ đang cho tôi thấy…. Chờ một chút! Chắc chắn rồi! Đó có lý. Tùy thuộc vào năng lượng đã có mặt trong phần vũ trụ đó vào thời điểm hai phần được đẩy lại với nhau, điều đó phụ thuộc vào loại lỗ đen. Những loại năng lượng nào bị gây áp lực. Vì vậy, người ta —— các ET và các phi thuyền không gian khác nhau thường biết. “Chúng ta có thể đi vào lỗ đen này. Chúng ta không thể đi vào lỗ đen kia.”

D: Một số người nghĩ về lỗ đen như những cổng. Đó có phải là một thứ khác không?

L: Điều họ vừa nói là, “Cổng là cổng.”

D: Vậy một lỗ đen không thể được sử dụng như một cổng?

L: Những từ tôi vừa nhận được là “Trong những hoàn cảnh đặc biệt.” Vì vậy, một cách rõ ràng, đôi khi.

D: Vậy, nó cho thấy có “sinh mệnh và tinh thần” có thể sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào?

L: (Cười) Tôi chỉ có hai từ, “Tất nhiên.”

D: Bởi các nhà khoa học của chúng tôi nghĩ rằng không gì có thể sống trong một thứ đậm đặc và nặng nề.

L: Thực ra, chúng tôi không sống ở đó, nhưng chúng tôi có thể ở trong lỗ đen, và chúng tôi có thể sử dụng chúng.

D: Vì vậy, hành tinh mà bạn coi là nhà, không thực sự ở trong lỗ đen?

L: Vâng. Nó ở bên ngoài lỗ đen, nhưng sử dụng năng lượng của lỗ đen. Nó biết làm thế nào làm điều này, sau khi lấy năng lượng lỗ đen thì dùng nó giúp những nơi khác trong vũ trụ.

D: Có thể đã được hướng dẫn, và họ biết làm thế nào để làm điều đó. (Vâng) Và đây là điều họ muốn Louise làm, điều hướng năng lượng?

L: Vâng. Tại thời điểm này.

D: Khi Louise đến Trái Đất, cô ấy đã từng có nhiều kiếp sống ở đây, hay đây là lần đầu tiên của cô ấy?

L: Những gì tôi tiếp tục nghe, “Nhiều người đã được in dấu ấn.”

Để biết thêm thông tin về việc in dấu ấn, xem sách Keepers of the Garden và Between Death and Life của tôi, cùng phần đầu cuốn sách này.

D: Vậy, thực sự không cần thiết phải sống nhiều kiếp sống.

L: Người đang đưa tôi vào lỗ đen nói: “Ồ, vâng. Tất nhiên là không cần.”

D: Nhưng một điều quan trọng bây giờ, cô ấy đang thu thập thông tin để gửi lại.

L: Vâng. Đó là chuyện tôi đã làm trước đây.

D: Tôi nhận được cùng một thông tin từ nhiều người, rằng có những thực thể thu thập thông tin và báo cáo lại. Vì vậy, tôi đoán nhiều người trong số họ đang đi trên cùng một sứ mệnh.

L: Wow! Vâng. Thật tuyệt.

D: Tôi có thể tiếp tục nhận thông tin cho Louise theo cách này, hay tôi nên liên lạc với tiềm thức của Louise?

L: Vâng, cho cả hai phần, đó là có thể, nếu bạn muốn.

D: Tôi có thể làm điều đó theo hai cách? (Vâng)

Sau đó tôi hỏi về một vấn đề vật lý mà Louise muốn được giúp đỡ. Cô đã có một số áp lực đè lên lưng giữa hai bả vai.

L: Tôi lại thấy những cái ngăn kéo, nơi mà cơ thể vật lý đang ở. Để tôi xem. À được rồi. Đó là nơi cơ thể vật lý của tôi bây giờ —— cơ thể con người của tôi —— đang cảm thấy sự kết nối với cái kia. Điều đó thật kì lạ. Họ nói rằng đó là bởi tôi đang ở trong liên kết chặt chẽ như vầy vào lúc này. Đây chỉ là cách cơ thể vật lý của tôi phản ứng cùng kết nối đầy năng lượng này với người mà là tôi đang ở đó. Họ đang nói, giống như khi bạn nhìn thấy một tiền kiếp, và bạn cảm thấy những cảm xúc. Tôi thấy điều này xảy ra, là cái người trên hành tinh đó. Tôi có thể cảm nhận được kết nối. Và cách tôi cảm thấy nó một cách vật lý, ở phía sau luân xa tim của tôi. (Tạm dừng) Tôi thấy họ giải thích gì đó, nhưng tôi không thể nghe được. (Tạm dừng) Được rồi. Tiền kiếp, tiền kiếp mà tôi đã được in dấu ấn như một con người, ở trung gian những cuộc sống đó (cái mà tôi gọi là “cõi tinh thần”), đó cũng là một ảo ảnh. Rằng hành tinh tôi sống là một ảo ảnh. Lỗ đen là ảo ảnh. Cho nên không có những cuộc sống trung giới.

D: Nhưng cơ thể vật lý của cô ấy đang đợi cô ấy trở về trên hành tinh đó?

L: Vâng. Và điều đó sẽ xảy ra. Nhưng đó cũng là một ảo ảnh. Mọi thứ. Mọi thứ. Mọi thứ đều là ảo ảnh. Vì vậy, những gì chúng ta thấy giữa những kiếp sống, đó cũng là một ảo ảnh.

D: Nhưng nó trấn an người ta.

L: Đúng vậy.

D: Nếu không, sẽ rất khó để tâm trí chúng ta hoạt động nếu chúng ta không có thứ gì đó mà chúng ta nghĩ là thật. Vâng, nếu tất cả mọi thứ chúng ta biết là một ảo ảnh, vậy có bất cứ cái gì là thực không? Bởi vì tôi biết chúng ta tạo ra thực tại của mình. Chúng ta tạo ra ảo ảnh của mình.

L: Tôi chỉ đang chờ câu trả lời. Và tôi đã được cho thấy cái trông giống như Mặt Trời trung tâm vĩ đại.

D: Và đó là cái thật?

L: (Cười) Tôi chỉ nhận được, “Nếu bạn muốn nó là vậy.” (Tạm dừng) Họ cho tôi thấy tất cả các vũ trụ khác nhau. Tôi đặc biệt nhìn thấy Trái Đất. Tôi đặc biệt thấy —— tôi đoán bạn gọi nó là hành tinh nhà của tôi. Tôi thấy mọi thứ bị hút về một nơi. Giống như tôi đang đứng ở mặt trời trung tâm vĩ đại, và mọi thứ đang bị hút vào trong đó. Vậy câu hỏi là gì?

D: Mặt Trời trung tâm vĩ đại là gì?

L: Có một thứ mà từ đó nó được tạo ra —— mọi thứ đều ở trong nó. Mọi thứ đều ở trong đó, bởi vì tất cả đều bị hút vào ngay trong đó.

D: Nó trông như thế nào?

L: Đối với tôi, có vẻ như bạn đang ở trong một ánh sáng vàng kem hoàng kim, nhưng nó có cảm giác đang bùng cháy. Bạn không thể thấy lửa. Bạn không thể cảm nhận được lửa. Nhưng đó là ý nghĩa của điều đó.

D: Tôi không muốn ảnh hưởng đến bạn, nhưng tôi đang nghĩ về điều gì đó tôi đã được cho biết. Rằng qua hàng thiên niên kỷ, mọi thứ đã được tạo ra sẽ trở lại Nguồn. Nghe có cảm giác gì không?

L: Không, đó không phải những gì tôi đang được cho thấy. Tôi không được cho thấy một vụ nổ. Tôi được cho thấy một cách tượng trưng rằng mọi thứ chúng ta đã nói về: nhà của tôi, Trái Đất, bất cứ cái gì, bắt nguồn từ đó. Và tôi chỉ nhận được những lời, “Không có sự nổ, không có vụ nổ.”

D: Mặt trời trung tâm vĩ đại có tương đương với cái mà một số người gọi là “Nguồn” không? (Tạm dừng) Bạn có nghĩ đó là tên gọi khác của cùng một thứ không?

L: Những người khác gọi nó là Nguồn. Nhưng tôi thấy đó là một quả cầu ánh sáng. Tôi đang nhìn thấy hàng ngàn quả cầu ánh sáng khác, và sau đó tất cả chúng đều phóng vào nơi khác. Nó giống như nếu Trái Đất ở bên trong —— phát xuất từ Nguồn. Sau đó, cái chúng ta gọi là Nguồn, cái chúng ta thấy là Nguồn, trông giống như phát xuất từ một Nguồn khác.

D: Vậy, chúng ta đang giới hạn nó bằng cách nghĩ rằng chỉ có duy nhất một?

L: Đúng vậy. Và tôi đang nghe, nó cứ tiếp diễn như thế mãi mãi. Và năng lượng này là có thể được tất cả mọi người sử dụng.

Sau đó tôi hỏi về mục đích cuộc đời cô ấy, những gì cô ấy phải làm với cuộc sống của mình. Đây là một trong những câu hỏi của cô ấy.

L: Họ cho tôi thấy rằng tôi tiếp tục đi đi về về từ hành tinh của tôi đến Trái Đất —— hoặc hành tinh đó đến một nơi khác. Nhưng tôi không muốn biết mục đích của mình trên thế giới đó. Tôi muốn biết mục đích của mình trên Trái Đất. Thế giới này.

D: Vâng. Những thứ khác rất thú vị, nhưng chúng ta phải sống ở đây trong vật lý lúc này.

L: Những từ tôi đang nhận là, “Cứ tiếp tục.” Và cảm giác là tôi luôn đi theo trực giác. Tôi luôn dẫn đầu ở đây và ở đó. Chú ý đến trực giác.

Louise có một câu hỏi về một trải nghiệm bất thường khoảng 20 năm trước, xảy ra vào ban đêm, cô ấy thấy một quả cầu lưới kim loại làm việc với một cái lỗ trong đó, và cô ấy đi vào trong nó.

L: Tôi đã về nhà. Họ muốn nói với tôi rằng, những gì đã xảy ra sau đó là một phần tiềm thức nhân loại của tôi đã bắt đầu nhận thức được tôi là ai và tôi đến từ đâu. Tôi đã trở lại mỗi đêm và học hỏi. Đó là những gì đang xảy ra bây giờ, là những gì sẽ tiếp diễn từ bây giờ. Họ cho tôi thấy rằng, trước thời điểm đó, tôi đã không thực sự mang năng lượng lỗ đen đến Trái Đất. Tôi đã đến đây và lớn lên, quen với Trái Đất, rồi tôi đã sẵn sàng. Đây là khoảng 40 tuổi. Và mỗi đêm tôi qua qua lại lại. Tôi đã được nhắc nhở về nơi từ đó tôi đến. Tôi đã ở trên Trái Đất vì cái gì. Và cuối cùng, họ nói, “Bây giờ mang cái này đến với thế giới.” Bây giờ vào ban đêm, tôi đi bất cứ đâu. Để xem nào, quả cầu biểu thị gì? Họ nói, “Nó biến mất sau đó, phải không?” Tôi không bao giờ nhìn thấy nó sau đó lần nào nữa. Điều này cho tôi thấy đó là một năng lượng xung quanh tôi đang giữ cho mọi thứ không bị kích hoạt cho đến khi tôi sẵn sàng. Và cái lỗ có nghĩa là được giải phóng khỏi đó, sau đó đi lên và nhận thông tin. Và sau đó tôi đã sẵn sàng. Vâng, vì lợi ích tốt lành!

Chương 12
DƯỚI LÒNG ĐẤT

Tôi đã viết về các thành phố dưới lòng đất trong Vũ Trụ Xoắn 2, vì vậy ý tưởng không phải là mới. Có rất nhiều thần thoại và truyền thuyết liên quan đến những người sống dưới lòng đất, và tôi luôn tin truyền thuyết dựa trên một hạt giống của sự thật. Nhiều lần chúng đã được thêu dệt và thay đổi qua nhiều năm để phù hợp với nền văn hóa mà phục sinh hoặc bảo tồn chúng, nhưng tôi đã được cho biết nguồn gốc của chúng (bất kể mờ mịt thế nào) đều dựa trên các sự kiện có thực. Tuy nhiên, câu chuyện kể trong phiên này là một phiên bản khác.

Khi rời khỏi đám mây, cảnh mà Marian thấy mình trong đó khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô đang đứng trước một cây sồi khổng lồ mọc ở đầu một khu rừng u tối. Khu rừng sát bờ biển chỉ với một chút cát ngăn cách nó khỏi nước. Mặt đất đã bị xói mòn hoặc bị biển cuốn cho đến nơi nó đang lấn chiếm cây.

Cây rất to và già, vỏ màu đen, mắt cây lồi lõm, lá nhỏ hẹp không giống bất cứ thứ gì trên Trái Đất. Đây là một trong những điều khiến cô cảm thấy không thoải mái. Có rất nhiều những cây kỳ lạ và đáng ngại che khuất ánh sáng trong rừng. “Rừng lạnh. Không nên lạnh như thế. Không cảm thấy xấu, nhưng cảm thấy không đúng. Sự cân bằng không đúng, hoặc… một cái gì đó không đúng.” Rồi một khải ngộ, “Ồ! Không có bất kỳ sinh vật nào! Không có âm thanh! Không có gì cả!”

Cô phát hiện mình là một người đàn ông trẻ tóc đỏ mặc lông thú mang theo cung, dao và tên. Anh thường dùng chúng để săn bắt động vật, nhưng anh nói, “Tôi đang săn tìm thứ gì đó khác.” Thứ gì đó nên được tìm thấy trong khu rừng xa lạ này. Cây mọc rất khít tạo thành một mái vòm tự nhiên làm tắt ánh sáng, cũng hình thành một đường hầm (hoặc như cô mô tả nó: một hang động). “Tôi đang tìm thứ gì đó nên ở cuối cái hang này. Rừng tạo thành một hang động do cách nó sinh trưởng.”

D: Bạn có từng đến khu vực này chưa? (Chưa) Nhưng có thứ gì bạn đang tìm kiếm?

M: Tôi hy vọng thế.

D: Làm thế nào bạn biết nó có ở đó nếu bạn chưa từng đến khu vực này trước đây?

M: Tôi không có, đó là lý do tôi đang tìm kiếm.

Anh ta chỉ tiếp tục với niềm tin, bởi vì con đường duy nhất anh ta biết về thứ mình đang tìm kiếm chính là từ những câu chuyện, những câu chuyện mà mọi người đã kể với anh ta. Theo như anh biết, không ai trong số người dân của anh từng tìm kiếm hoặc cố gắng tìm ra nó. Vì vậy, tôi tò mò tại sao anh cảm thấy cần phải tìm kiếm nó. “Có một lý do: nó cần thiết. Tôi không biết tại sao. Nó giữ câu trả lời cho một cái gì đó.”

D: Một câu trả lời cho bạn hoặc người dân của bạn?

M: Đó là cho toàn bộ. Bạn không tìm kiếm cho mình.

D: Có ích kỷ không nếu bạn tìm kiếm thứ gì đó cho chính mình?

M: Có! (Anh ta có vẻ kinh ngạc trước ý tưởng đó.)

D: Những câu chuyện bạn đã nghe về nó là gì?

M: Chỉ là nó ở đây. Bạn sẽ tìm thấy nó ở cuối hang. Nó chứa câu trả lời. Nó có những gì cần thiết để tồn tại, để tiếp diễn. Nó ở đâu đó trong hang động này.

D: Nó là một vật thể hay gì?

M: Không. Nó thiên về một sinh mệnh. Thật khó để giải thích. Nó không thực sự có hình dạng, nhưng nó có thể có nhiều hình dạng. Những câu chuyện chỉ nói về cái nó nắm giữ, và ý tưởng về câu trả lời. Đó là một món quà. Tôi không biết cách giải thích điều này.

D: Có cái gì đang diễn ra trong khoảng thời gian bạn cần giúp đỡ và trả lời?

M: Có những thay đổi được mong đợi, những thay đổi lớn. Những thay đổi vừa tạo thành lại vừa phá hủy. Tất cả mọi người, nhiều nơi. Như thể Trái Đất sẽ tự bật lên, và bạn phải bắt đầu lại. Được kỳ vọng, nhưng kiến thức về kinh nghiệm vận dụng, hoặc tiếp diễn, sẽ bị mất đi.

D: Những câu chuyện cho bạn biết rằng nó đang đến? (Vâng) Có chuyện gì đang xảy ra không? Có dấu hiệu nào không?

M: Không phải nơi tôi sống, nhưng chúng tôi biết nó đang đến.

D: Nhưng đó có thể là một thời gian dài trong tương lai, phải không?

M: Nó gần hơn chúng ta nhận thức. Bạn đọc, bạn thấy, bạn nghe. Bạn nghe thấy những dấu hiệu. Bạn xem. Tất cả mọi thứ cho bạn thấy, nếu bạn đủ chăm chỉ lắng nghe, bạn có thể nghe thấy nó.

D: Người dân của bạn phải rất hài hòa với thiên nhiên nếu bạn biết những điều này.

M: Đó chỉ là cách bạn học hỏi. Không thể học nó theo bất kỳ cách nào khác. Bạn phải vậy. Nếu bạn bỏ qua nó, bạn sẽ kết thúc… ra đi!

Tôi hỏi anh ta về nơi người dân của anh ta sống. Không có nhiều người trong số họ, và họ sống trong những cấu trúc gần khu rừng. “Chúng được làm như một phần của rừng. Nếu nhìn từ xa, bạn không thể phân biệt họ với khu rừng. Họ hòa nhập và được che giấu.” Dù đã quen thuộc với khu rừng, nhưng khu vực anh làm hành trình rất khác và xa nhà của anh.

Tôi chuyển anh ta đến lúc anh ta đã xuyên qua khu rừng (hoặc hang động, vòm cây) để xem anh ta có tìm thấy thứ đang tìm kiếm hay không. Anh gặp khó khăn khi mô tả nó. “Nó không có hình thể. Nó rất sáng. Nó thay đổi hình thể. Nó không đặc chắc. Gần giống như chất lỏng, nhưng không phải là chất lỏng. Nó rất, rất trắng! Tôi chưa từng thấy gì giống thế. Đôi khi nó trông giống như một ông già, sau đó nó di chuyển, hoặc chuyển đổi, hoặc biến đổi, và nó trông giống một cái gì đó khác. Nhưng không gì trong số các hình thể là rắn đặc!”

D: Bạn đã tìm thấy thứ này ở đâu?

M: Nó ở cuối hang. Ở đây rất rộng, rất lớn, không giống như lối đi, không tối. Tôi bước đến rìa hang, và có thể thấy một ánh sáng trong cửa hang. Tôi đã rất ngạc nhiên.

D: Bạn có thể nói chuyện với thứ này không?

M: Có và không. Không giống như cách tôi nói chuyện với bạn, mà giống như anh ta nói chuyện với tôi. Giống như khi bạn nghe cây, hoặc bạn lắng nghe gió. Không giống như khi bạn nói chuyện với người khác —— Anh ấy đã cho tôi một mảnh nhỏ của mình. (Tôi không hiểu.) Nó vừa vặn trong tay tôi. Đó là một phần nhỏ của nó… của anh ta. Tôi phải mang về. Như thể bạn có nước, rồi bạn lấy một cái muỗng và múc đi một ít. Nhưng anh ta không phải là chất lỏng, không có cảm giác nước. (Đó là cách tốt nhất anh có thể mô tả nó)

D: Cái mảnh đó trông như thế nào?

M: Nó đẹp, nhưng nó chỉ… phát sáng! Nó giống như một ánh sáng trắng vàng. (Cười)

D: Khác biệt! Nhưng bạn không có điều gì muốn nói với anh ấy sao?

M: Đây là nó. Đây là cái tôi đem về.

D: Anh ấy không đưa ra câu trả lời cho bạn?

M: Vâng, anh ấy đã cho tôi mọi câu trả lời! Chúng nằm trong tay tôi! (Cười) Tôi sẽ mang về. Cái này sẽ giữ cho chúng tôi an toàn; cái này sẽ đảm bảo cho chúng tôi tiếp tục. Mặt đất sẽ đóng lại, và nó phải vậy.

Sau đó, chàng trai biết đã tới lúc trở về nhà mình. Anh ta chỉ cầm một mảnh ánh sáng kì lạ trong tay. “Nó không lạnh. Nó không nóng. Đó là một cảm giác khác thường. Đó là một cảm giác tốt. Nó không nặng, nhưng tôi biết nó có ở đó. Gần giống như đó là một phần bàn tay tôi nhưng tách rời.” Tôi rút thời gian để anh ta trở về nhà.

M: Có rất ít thời gian —— Nó đang bắt đầu. Cái này phải đi vào trung tâm.

D: Cái gì đang bắt đầu?

M: Sự thay đổi, Trái Đất… bật tung! Trái Đất, nó nhô lên và gập lại, giống như làm thành một cái kén.

D: Bạn đang thấy gì?

M: Trái Đất bung lên và gập lại! Cái mảnh này phải nằm ở trung tâm làng. Nó phải ở giữa các ngôi nhà. Và nó sẽ giữ. Nó sẽ giữ cho mọi người an toàn.

D: Bạn nói nó giống như một cái kén, giống như Trái Đất đang gấp lại. Ý bạn là như bụi đất cuốn, hoặc nước hay gì?

M: Chủ yếu là bụi đất. Có cây trong đó, nhưng nó là Trái Đất. Đó là cách bạn làm vỏ rỗng, nhưng rất dày, rất lớn.

D: Bạn có thấy điều này sắp đến?

M: Tôi thấy nó diễn ra.

D: Tôi nghĩ sẽ rất đáng sợ khi thấy điều đó.

M: Không, người ta dạy rằng điều này được cho là sẽ xảy ra. Thứ cần thiết là cái mảnh để chúng tôi có thể sống sót. Nó sẽ là một thời gian dài ở dưới trước khi chúng tôi trở lại.

D: Và bạn làm gì? Đợi và xem?

M: Đó là tất cả những gì bạn có thể làm.

D: Tôi đang cố gắng để có được một hình ảnh tâm trí về nó, bởi vì tôi không thể nhìn thấy nó. Vì vậy, nó giống như bụi đất đi qua rừng?

M: Khi bạn đang ở trên biển và sóng lên cao, nó giống vậy. Bụi đất xuất hiện như một con sóng, nhưng nhờ cái mảnh này, nó không ập xuống ở trung tâm. Nó đi qua.

D: Vì vậy, khu vực nhỏ bé của bạn giống như một mắt bão ở giữa nó. (Vâng) Những cái cây cũng trong đó?

M: Một số, không phải tất cả.

D: Bạn nói nó như một cái kén. Nó chỉ đi qua.

M: Vâng. Nó đi xuống. Nó phải đi xuống. Toàn bộ ập xuống vào Trái Đất, giống như một cái kén đi vào một cái gì đó. Sẽ có nhiều thay đổi trên bề mặt. Cái kén này sẽ đi xuống đất. Sâu, vì vậy nó sẽ không bị ảnh hưởng.

D: Và đó là tất cả mọi người dân của bạn?

M: Tất cả đều ở nhà. Nhiều người thì không, thật không may.

Mặc dù có vẻ rất kỳ lạ với tôi, nhưng tôi cho rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

M: Đó là cách duy nhất để sống sót bây giờ.

D: Bạn có thể thở bên trong đó không?

M: Vâng. Đó là kích thước cả ngôi làng. Đó là kích thước cả khu vực.

D: Bạn có thể thấy?

M: Nhờ cái mảnh, vâng.

D: Bạn có thể tiếp tục sống?

M: Vâng. Họ sẽ sống ở đây trong một thời gian dài. Sẽ rất nhiều, nhiều năm nữa, trước khi họ quay lại.

D: Tại sao bạn phải ở lại đó quá lâu?

M: Mất bao lâu để cây mọc? Những gì sẽ biến mất đã biến mất. Nó không thể phục hồi ngay lập tức. Họ sẽ phải học lại một số phương pháp cũ và giữ các giáo lý. Và khi đến thời điểm, họ sẽ quay trở lại bề mặt.

D: Bạn có thể tìm thấy thức ăn dưới đó?

M: Có nhiều thứ để ăn. Chúng tôi cũng có hạt giống để trồng.

D: Bạn có thể đi ra ngoài cái kén này không?

M: Vâng, nó mở ra. Có những không gian lớn.

D: Tôi tự hỏi ai đã làm ra các không gian dưới đó?

M: Trái Đất. Có những lỗ hổng lớn trong Trái Đất mà bạn có thể đi vào. Có những hồ nhỏ. Trái Đất có nhiều bí mật, và nhiều sinh mệnh, tạo vật. Giống như lắng nghe cây và đá, nói chuyện với những tạo vật khác. Trái Đất là một thứ đồng nhất. Nó đã sẵn sàng cho chúng tôi; chúng tôi phải sẵn sàng cho nó.

D: Vậy cũng có những tạo vật ở dưới đó?

M: Nhiều. Một số chúng tôi chưa từng thấy trước đây.

D: Tôi tự hỏi làm thế nào họ xuống được đó?

M: Cũng giống như cách chúng tôi đã làm.

Đây nghe có vẻ càng lúc càng giống thành phố ngầm được mô tả trong Vũ Trụ Xoắn 2. Trong sách đó nói rằng có rất nhiều thành phố dưới lòng đất vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng được chiếu sáng bởi một mặt trời thu nhỏ, cũng có nhiều động vật (một số chưa từng được biết) và nước.

D: Có người dân khác không?

M: Sẽ có. Có những người khác có kiến thức.

D: Bạn có biết khi nào cần quay trở lại bề mặt không?

M: Ồ, vâng. Trái Đất sẽ nói —— Điều này đã xảy ra trước đây. Theo những câu chuyện, đã có một thế giới trước đó. Nó không phát triển theo cách cần thiết. Vì thế Trái Đất đã làm những gì cô ấy cần làm. Những người vẫn có thể nghe và lắng nghe biết phải làm gì. Những người không thể thì bị mất đi.

D: Có một lý do vì sao nó xảy ra lần này?

M: Giống như lần gần nhất; có quá nhiều phương hướng sai không làm việc với nhau.

D: Vậy đây là cách mà Trái Đất tự chăm sóc mình? (Vâng) Vâng, bạn có ở lại đó một thời gian dài không?

M: Tôi có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.

Đây có thể mất một thời gian dài, mỗi ngày có lẽ sẽ giống nhau. Vì vậy, tôi quyết định đưa anh ta đến ngày cuối cùng cuộc đời, xem những gì đã xảy ra với anh ta. “Tôi thấy một cổng tò vò, tròn, có nước chảy qua nó. Tôi đã vấp ngã. Đã xảy ra vấn đề. Tôi đã già. Đó là lý do tôi ngã. Chân tôi không hoạt động theo cách thường khi.”

D: Nhưng mọi người có thể sống ở dưới đó, và tự chăm sóc bản thân?

M: Ồ, vâng. Họ đã làm tốt. Họ đang làm tốt. Họ sẽ tiếp tục.

D: Bạn có thấy bất kỳ người nào khác không?

M: Có một nhóm vào từ một trong những cái lỗ một thời gian trước. Họ đã vượt qua được. Họ chỉ ở đây một thời gian và đã quay trở lại. Những người trẻ hơn sẽ đến thăm và xem. Tôi chưa bao giờ đi. Họ đang ở một phần khác của chỗ dưới lòng đất này.

D: Nhưng không có vấn đề khi rời khỏi bề mặt?

M: Không có, đôi khi khó khăn hơn. Những đứa trẻ không nhớ về bên ngoài. Chúng quá nhỏ. Những sinh mệnh này sẽ tiếp diễn. Họ sẽ sống sót.

Bây giờ đã đến lúc gọi tiềm thức ra để có một số câu trả lời mà người đàn ông đã không thể cho chúng tôi trong suốt cuộc đời mình. Tôi luôn hỏi lý do tiềm thức chọn cuộc đời này cho thân chủ thấy.

M: Là cùng một thứ. Đó là cùng một bài học. Có những giáo lý cần phải duy trì. Có những bài học cần được truyền xuống. Cuộc sống này không hoàn toàn vô dụng. Đó là cùng một sự song song.

D: Song song, ý bạn là bạn nghĩ rằng cuộc sống mà cô ấy đang sống bây giờ sẽ là những hoàn cảnh tương tự?

M: Có và không. Nó không hoàn toàn giống như cô ấy đã trải qua. Tại thời điểm này, nó cũng giống như những gì cô ấy đang chuẩn bị. Có rất nhiều thay đổi sắp tới. Có những mảnh bị mất mà phải được truyền lại. Giáo lý. Cách nói, cách kể; cách làm việc với Trái Đất. Làm thế nào để hiểu và ghi nhớ. Làm thế nào lắng nghe lá và cây. Làm thế nào nghe thấy điều mà tiếng nói của động vật, gió đang nói cho bạn. Đó đều ở ngoài đấy. Đó đều thực và cô ấy biết làm thế nào để làm điều này.

D: Nhưng bạn biết trong xã hội hiện đại bận rộn của chúng tôi, nó bị đánh mất và gạt sang một bên. (Vâng) Mọi người không chú ý đến nó.

M: Hoặc nói họ điên khùng nếu họ làm vậy.

D: Nhưng bạn nghĩ điều gì đó sẽ xảy ra và những thứ kia sẽ bị mất đi?

M: Chúng đã bị mất. Không chỉ qua con người; thông qua năng lượng, thời gian và không gian. Những thứ này phải được giữ lại. Chúng là một phần của hành tinh này. Có nhiều thay đổi về Trái Đất đang đến, nhưng đó không phải là mối quan tâm. Mối quan tâm là những thay đổi mà nhân loại đang mang lại —— có sự nguy hiểm thực sự. Nhân loại như một toàn thể đang xóa sạch kiến thức về sự cân bằng; khả năng cân bằng giữa thiên nhiên và bản thân. Đó là một sức mạnh và năng lượng rất có tính phá hoại. Và nó thực sự sẽ đe dọa sự tồn tại của nhân loại.

D: Điều này liên quan gì đến kiếp sống hiện tại của Marian?

M: Mọi người đóng vai trò của họ. Mọi sinh vật trên hành tinh này đều có một vai trò đặc biệt. Cô ấy phải tìm ra vai trò của mình. Cô ấy biết nó là gì, nhưng nghi ngờ điều đó. Tôi không thể tiết lộ cho cô ấy vào lúc này. Cô ấy phải tìm nó. Nếu cô ấy chậm lại và lắng nghe, cô ấy sẽ tìm được chìa khóa để mở cánh cửa đó.

Tôi muốn biết thêm về sự tồn tại dưới lòng đất mà cô mô tả. Nó tương tự, nhưng khác với câu chuyện của những người khác về nơi này. Tôi từng nói những thành phố này tồn tại, và người ta cuối cùng sẽ tìm thấy bằng chứng về chúng.

D: Tôi đã nghe những câu chuyện khác về nơi dưới lòng đất này, nhưng tôi chưa từng nghe một câu chuyện nào mà nó chỉ chìm vào trong đất.

M: Mọi người đều đi vào theo những cách khác nhau.

D: Vậy thì đó là một sự kiện vật lý thực tế? (Vâng) Mảnh phát sáng mà anh ta đem về, đó là cái gì?

M: Đó là một phần của một sinh mệnh mà là một trong những Hộ Vệ của hành tinh này. Có nhiều. Đây là cái gần anh ta nhất.

D: Anh ấy nói cái mảnh này giống như một ánh sáng.

M: Có nhiều điều liên quan đến nó, nhưng ánh sáng là một phần của nó.

D: Còn nữa, khi anh ta đi xuống dưới mặt đất, nó tạo ra một ánh sáng ở đó để họ có thể nhìn thấy. (Vâng) Nhưng dường như nó có thể bảo vệ cả nhóm khi họ chìm vào trong đất. (Vâng) Vậy, nó rất cường đại.

M: Cực kỳ. Nó phải vậy. Bạn phải nhớ, đấy là một phần của người giám hộ Trái Đất, vì vậy có khả năng giao tiếp với Trái Đất, bởi vì đó là một phần của nó. Cũng giống như bàn tay của bạn sẽ làm như bạn yêu cầu nó làm. Nếu bạn là một phần của Trái Đất, nó sẽ không làm những gì bạn yêu cầu à?

D: Tôi hiểu rồi. Vì vậy, nó có thể hình thành cái kén và làm cả nhóm này xuống đất một cách an toàn.

Truyền thuyết người da đỏ Hopi nói rằng thế giới hiện tại của chúng ta được gọi là Thế Giới Thứ Tư. Họ tin ba thế giới trước đã bị phá hủy chủ yếu là do sự bại hoại tham lam của con người, và nổi loạn chống lại tự nhiên. Thế Giới Thứ Nhất bị phá hủy khi đất chìm và tách ra do những trận động đất lớn. Thế Giới Thứ Hai bị phá hủy bởi sự đóng băng, Kỷ Đại Băng Hà. Thế Giới Thứ Ba là một thế giới công nghệ cao, thậm chí còn hơn chúng ta đã thấy trong thời hiện đại rất nhiều, nó đã bị tàn phá bởi Đại Hồng Thủy, và những người đã lắng nghe các tiên tri được dẫn đến địa điểm an toàn dưới lòng đất. Khi Thế Giới Thứ Tư đã sẵn sàng, nhiều người trong số họ trồi lên từ ngôi nhà dưới lòng đất của mình và tái định cư trên bề mặt. Họ được cho biết Thế Giới Thứ Tư sẽ là thế giới của sự hủy diệt, và sau đó là sự khởi đầu của Thế Giới Thứ Năm của hòa bình. Cái thế giới cuối cùng này rất giống với Trái Đất Mới được khám phá trong sách này và Vũ Trụ Xoắn 2.

***

Phiên này cũng cho thấy một địa điểm dưới lòng đất mặc dù không phải trên Trái Đất. Khi Joan xuống từ đám mây, cô thấy mình trong một cảnh quan kỳ quái, cằn cỗi xa lạ. Một lớp vỏ rất đỏ, không có thảm thực vật. Màu đỏ, lởm chởm, những ngọn núi trông nặng nề. Sau đó tôi yêu cầu cô nhìn xuống bản thân để xem mình trông như thế nào. Cô thấy tò mò hơn là đáng sợ khi nhìn vào chân và nói, “Mô tả gần nhất tôi có thể liên tưởng đến là giống như chim. Với những móng vuốt có lẽ là một chân sếu hoặc chân cò quăm, giống như móng vuốt ba ngón. Chúng thiên về màu be mờ thẳng tới màu bạc. Một sự tương phản với cảnh quan mà tôi đã thấy.” Sau đó cô mô tả cơ thể mình. “Đôi chân dài. Gầy. Khẳng khiu, vì không kiếm được từ nào tốt hơn. Dường như có, mô tả duy nhất tôi có thể tìm thấy là mô tả cơ thể giống như vỏ hạt. Vẫn giống như chim, một cơ thể thiên về hình giọt nước. Tôi có một cái cổ nhỏ. Hầu hết các phần phụ dường như giống cánh, và sau đó chúng biến thành bàn tay nhìn-giống-ngoài-hành-tinh thay vì giống chân tôi. Giống như cánh tay mỏng hơn với bàn tay lớn hơn ở cuối nó. Sáu ngón tay, đếm cả ngón cái. Tôi nghĩ khuôn mặt, đầu của tôi, sẽ giống như chim, nhưng nó có vẻ giống sư tử hơn. Có lẽ giống mèo hơn. Và tôi có mái tóc đen dài ngang vai.” Nghe có vẻ giống một sự kết hợp của nhiều loài khác nhau, nhưng chắc chắn là người ngoài hành tinh. Tôi cho rằng không có lý do tại sao nó sẽ phải giống mèo hay giống chim. Trong các thế giới khác, tôi cho rằng bạn có thể là sự kết hợp của bất cứ cái gì. Cái gì là bình thường ở đây có thể là bất thường ở đó. Vì vậy, tôi thuận theo bất kỳ mô tả nào được đưa ra và chỉ tiếp tục đặt câu hỏi.

“Bây giờ tôi hiểu rằng nơi màu đỏ là một căn cứ. Có nhiều người khác ở đây, các loại sinh mệnh. Chúng tôi đang thử nghiệm với một cái gì đó ở nơi này. Chúng tôi đang làm việc với năng lượng của một số loại. Tôi đang cố gắng xem tôi sẽ làm điều đó ở đâu. Tôi có ở trong một cấu trúc không, hay tôi có đang làm gì đó trên bề mặt không. Bây giờ tôi thấy rằng tôi đang đi xuống một số cầu thang đến một cơ sở dưới lòng đất, nơi có một khu vực khổng lồ —— bạn có thể gọi là “thành phố”, nhưng —— khu cư trú văn minh, dưới bề mặt của vùng màu đỏ này. Có gì đó mà chúng tôi đang làm việc trong hầm ngầm này, mặc dù nó hiện đại hơn, tiên tiến hơn.

Chúng tôi đang làm việc cùng nhau trên một số loại thử nghiệm liên quan tới —— tôi muốn nói năng lượng “chuyển hóa”. Chúng tôi đang làm việc về thích ứng năng lượng để làm cho nó hữu ích trong các khu vực khác của Vũ Trụ. Đó là lý do có mọi loại sinh mệnh ở đây. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau trên một thứ gì đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Mỗi khu vực riêng của họ trong Vũ Trụ sẽ có thể học và áp dụng kiến thức và/hoặc năng lượng này một cách có lợi. Tôi không biết nó có làm cho năng lượng của vũ trụ có ích và tiện dụng hơn không. Làm việc trên một cái gì đó mới mà sẽ có lợi. Nó sẽ được sử dụng cho những điều hoàn toàn tích cực.”

D: Đấy là nội dung các thí nghiệm.

J: Vâng. Đó là về việc sử dụng năng lượng theo những cách mới khác, để mang lại lợi ích cho Vũ Trụ. Đấy là công việc của tôi.

D: Bạn có sống ở chỗ dưới lòng đất này không?

J: Đó là nơi tôi đang sống bây giờ. Những người trong chúng tôi đang ở đây làm thí nghiệm đều sống ở những nơi dưới lòng đất.

D: Nhưng những sinh mệnh khác là những người đem nó xuyên suốt Vũ Trụ?

J: Vâng. Tôi không đi. Tôi đang gửi đi. Có nhiều hình thể khác nhau ở đây làm việc trên cùng một dự án.

D: Năng lượng này có được sử dụng trên hành tinh Trái Đất không?

J: Vâng, nó chung quy sẽ được sử dụng ở đó.

D: Tôi không chắc nơi bạn đang ở có nằm trong cùng một vũ trụ với Trái Đất hay không.

J: Vâng, chúng ta đang ở trong cùng một vũ trụ. Nó chung quy sẽ được sử dụng trên Trái Đất.

D: Nó sẽ được sử dụng để làm gì?

J: Tôi đang có một khối ở đó. Có một số ứng dụng có thể được thực hiện, không chỉ một ứng dụng. Nó sẽ được xác định bởi người đang đưa nó trở lại các khu vực mới. Chúng tôi đang thay đổi nó theo một cách nào đó để lấy về, và được sử dụng ở những nơi tương ứng của chúng tôi. Nhưng nó sẽ không được dùng trong một kết cấu. Nó sẽ có nhiều năng lượng miễn phí hơn được sử dụng một cách có lợi cho nhiều công dụng khác nhau ở nhiều nơi khác nhau.

Tôi chuyển Joan tới một ngày quan trọng. Cô đã gặp khó khăn trong việc xác định vị trí cụ thể. Nó giống như trôi vào và ra khỏi màn sương. “Tôi cố gắng có một chút minh bạch. Ngay lúc này tôi thấy bản thân dự án là thứ quan trọng nhất tôi có thể làm.”

Rõ ràng tôi sẽ không thể chuyển Joan đến bất cứ cái gì liên quan đến kiếp sống đó. Vì vậy, tôi quyết định gọi tiềm thức ra để trả lời các câu hỏi về cuộc đời mà cô đã thấy. “Tại sao bạn lại chọn cuộc đời đó để cho Joan thấy?”

J: Cô ấy cần phải hiểu rằng mình đang làm việc với năng lượng. Cô ấy biết điều này ở một tầng thứ nào đó, nhưng cô ấy cần phải hiểu rằng mình có nhiều khả năng năng lượng hơn cô ấy đã hiểu cho đến giờ.

Giống như nhiều người khác đến gặp tôi, Joan đang làm việc với Reiki và sử dụng hình thức chữa trị năng lượng đó để giúp mọi người. Thật ngạc nhiên khi vô số thân chủ của tôi hoặc là nhà trị liệu, hoặc muốn trở thành nhà trị liệu. Nhiều người được cho biết họ cần phát triển việc sử dụng năng lượng trong công việc chữa trị. Joan nói cô cần phải tiếp tục làm loại công việc này, nhưng đó thôi chưa đủ. “Họ” có kế hoạch lớn hơn cho cô ấy, cũng như họ đã làm cho nhiều người khác.

J: Cô ấy không cần phải tập trung nhiều hơn vào việc gửi năng lượng đến những nơi mà nó cần được gửi đi, để tăng cường, cân bằng trong giai đoạn mới này. Tại thời điểm này, cô ấy đang ở đây để giúp Trái Đất làm thay đổi và biến đổi năng lượng của nó. Cô ấy và nhiều người khác đang ở đây để trụ, cân bằng và chia sẻ năng lượng vì lợi ích của Trái Đất một cách cụ thể. Mọi thứ được kết nối với nhau. Thứ này ảnh hưởng đến thứ kia, tất cả.

D: Bạn nói “giai đoạn mới” nghĩa là gì?

J: Có nhiều thay đổi xảy ra, nhiều biến đổi xảy ra, nhiều sự gia tăng năng lượng xảy ra, nhiều hỗn độn xảy ra. Cần những người ở đây cho mục đích này để cân bằng cũng như giúp nâng cao. Đó là mục đích chính của cô ấy vào thời điểm này. Và cũng để chia sẻ kiến thức để giúp khai mở những người không biết họ là ai. Cô ấy đã tự giới hạn bản thân. Cô ấy đã bước vào một giai đoạn mới, cô ấy ở đây để giúp những người khác bước vào giai đoạn mới của nhận thức về sự mở rộng của sự sáng tạo.

D: Joan nói, trong trạng thái ý thức của mình, cô ấy cứ nghe hoặc nhìn thấy cụm từ, “neo năng lượng.” Bạn có thể nói cho cô ấy biết đó có nghĩa gì không?

J: Vâng. Cô ấy ở đây vì mục đích đó. Cô ấy đang ở đây để neo năng lượng mới vào. Để giữ nó, mang nó và giới thiệu nó đến những nơi mà nó chưa được giới thiệu trước đây.

D: Bạn muốn cô ấy giới thiệu nó như thế nào?

J: Chỉ bởi ý định tinh thần duy nhất của việc giữ, neo, giới thiệu. Cô ấy là một anten cho sự dẫn nhập. Nó đang đến, thông qua cô ấy và những người khác, vào Trái Đất và ra từ đó. Nhận thức về mục đích của mình sẽ giúp cô ấy có ý định mạnh mẽ hơn, mở rộng hơn, hữu ích hơn.

D: Người kia, sinh mệnh trên hành tinh khác kia, người đã nhận được mọi thông tin và kiến thức đó, liệu cô ấy có thể dựa vào những gì anh ta nhận được không?

J: Đó là nơi mà tri thức, thông tin và năng lượng mới đến từ đó. Thí nghiệm. Nó đang được gửi đi như một sóng vô tuyến, một sóng vi ba hoặc sóng từ đến cô ấy và những người khác đang ở đây vì mục đích đó. Những người đã đến đây hiện tại cho lý do này để làm người nhận. (Cô ấy trở nên xúc động.) Một năng lượng tình yêu. Năng lượng mạnh mẽ mà yêu thương đang chuyển đổi, nâng cao và mở rộng năng lượng Tạo Hóa mà đang đến vào thời gian này và trong không gian này. Cô ấy xúc cảm là vì cô ấy đang kết nối với người mà là cô ấy, đang làm việc trên năng lượng này. Kiến thức và nhận thức về lý do cô ấy cảm thấy theo cách này đang ảnh hưởng đến cô ấy. Cô ấy chỉ thỉnh thoảng mới liên hệ với tình yêu và sự chữa lành sâu sắc này, và đó gây ra cảm xúc.

D: Cô ấy đã nhìn thấy một tiền kiếp?

J: Đó là một cuộc sống song song. Nó xảy ra đồng thời cùng một lúc.

D: Đó là những gì tôi đã suy nghĩ. Nếu họ đang thử nghiệm năng lượng, và Trái Đất đang nhận nó bây giờ, nó sẽ phải xảy ra cùng một lúc.

J: Vâng, nó đang diễn ra cùng một lúc. Nhưng cũng đang được bắn chiếu sang các khu vực khác. Cô ấy nhận được nó ở đây, và có những người đang nhận nó ở những nơi khác mà đã sẵn sàng để nhận nó. Nó chỉ đi đến những nơi thích hợp.

D: Vậy, cả hai đều làm việc trên nó và gửi nó ra, cũng nhận nó cùng một lúc, bởi vì đó là đều xảy ra cùng một lúc.

J: Vâng, đúng vậy.

D: Nhưng cô ấy phải trải qua một cuộc sống bình thường để đạt đến điểm này, phải không?

J: Vâng, cô ấy đã vậy. Cô ấy phải đi đến điểm này. Sự hiểu biết về cuộc sống vật lý đã giúp cô hiểu được một số điều cần học, và chỉ cho cô theo hướng thông tin cần thiết để tự khai mở bản thân. Reiki là một phần chạm trở lại vào năng lượng tình yêu của cô, bởi vì đó là một phần của năng lượng chữa trị của Vũ Trụ, Tạo Hóa. Đó là một cách khác để xử lý nó. Đó là một cách khác để trải nghiệm nó. Đó là một cách khác để dẫn kênh năng lượng. Đó là một cách khác để biến đổi năng lượng. Đó là một cách khác để làm người khác dùng làm hệ thống hướng dẫn của họ, nếu cô ấy chọn sử dụng nó. Đó là điều cô cần học để có thể hiểu được bước này. Cô ấy ở đây như một tầm nhìn kép làm anten, và cô ấy cũng đang gửi nó. Cô ấy ở đây cho một mục đích, giống như nhiều sinh mệnh trên Trái Đất này, và trong Vũ Trụ, học cách sử dụng năng lượng để nâng nó lên một tầng thứ cao hơn. Để giúp đỡ bằng bất cứ cách nào họ có thể. Và đây là những gì cô ấy đang làm trong cuộc đời này.

Đây là làn sóng thứ hai của những cá nhân mà tôi đã nói trước đây. Những người được cho là hành động như các kênh hoặc anten năng lượng. Mục đích chính của họ là hướng năng lượng vào trong Trái Đất để người khác sử dụng. Tất nhiên, không ai trong số những người này ý thức về nhiệm vụ của họ.

Trái Đất Mới và thành phố ẩn tàng

Phiên của Anita không rõ ràng. Nó có chất lượng lơ mơ khiến người ta bối rối. Có vẻ cô ấy đang ở trên boong một con tàu nơi cơ thể cô ấy đang được làm việc. Chúng tôi có thêm thông tin khi gọi tiềm thức ra. Nó nói rằng cô ấy đang lẫn lộn hai nơi khác nhau, và chúng chồng chéo lên nhau. Nó giải thích rằng cô ấy đã ở trên một con tàu mẹ nơi họ đang chữa lành và sửa chữa cơ thể cô ấy. Sau đó, cô được đưa vào bên trong Trái Đất. Tôi muốn biết tại sao họ đưa cô ấy đến đó.

A: Để cô ấy biết rằng nó đã ở đó, và những gì đang diễn ra. Cô ấy đã đến đó nhiều lần. Đấy là một nơi… một loại bảo vệ. Nhiều loài động vật ở đó, và nó cũng sẽ là nơi người ta được đưa vào khi thời đại thay đổi. Để bảo vệ chống lại sự tàn phá trên Trái Đất, và các căn bệnh mà con người đặt ra.

D: Bệnh tật không thể tiếp cận vào phía trong Trái Đất? (Vâng)

Cô nhìn thấy một người đàn ông và nói chuyện với anh ta, anh ta dường như là người cô ấy biết. Cô cũng thấy thứ gì đó sáng bóng mà cô nghĩ là một cơn lốc xoáy. Chúng tôi được cho biết đó là một cổng, đấy là phương pháp người đàn ông du hành. Người đàn ông nói anh ta đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo khác nhau trên thế giới, và họ không lắng nghe.

D: Một cách ý thức?

A: Một số ý thức. Nhưng họ có chương trình nghị sự riêng.

D: Ai liên lạc với họ?

A: Các thực thể khác nhau. Các nhóm khác nhau.

D: Tôi tò mò không biết một nhà lãnh đạo sẽ nghĩ gì nếu họ được liên lạc một cách có ý thức.

A: Một số nhà lãnh đạo rất ý thức về những sinh mệnh cao hơn chúng tôi và những gì đang diễn ra.

D: Họ biết bạn tồn tại?

A: Vâng. Nhưng họ không muốn từ bỏ quyền lực của mình.

D: Tôi nghĩ họ sẽ ngạc nhiên nếu thấy một trong các bạn.

A: Khi tôi nói “một cách ý thức”, nó không nhất thiết phải mặt đối mặt. Đó thiên về tầng thứ tinh thần tiềm thức. Một số giống như những gì xảy ra với Anita. Họ được đưa lên và nói chuyện cùng.

D: Nhưng họ không nhớ?

A: Một số người nhớ một phần của nó. Nhưng họ không muốn từ bỏ sự nắm giữ của mình trên Trái Đất. Nhiều người tiến vào tiêu cực. Vào thời điểm chúng tôi nói chuyện với họ, đó là một ngã tư. Nó có thể đã xảy ra. Thay đổi có thể đã bắt đầu sau đó hoặc có thể chúng đã bị trì hoãn lâu hơn một chút.

D: Loại thay đổi nào?

A: Chiến tranh. Và càng nhiều cuộc chiến bao nhiêu, thì những thay đổi của Trái Đất cũng càng nhiều bấy nhiêu.

D: Ý bạn là những thay đổi của Trái Đất được kết nối với các cuộc chiến tranh?

A: Càng nhiều rung động tiêu cực bao nhiêu, vâng. Năng lượng.

D: Và nó có thể đã xảy ra vào thời điểm đó?

A: Vâng. Khủng hoảng. Nhưng nó lại bị trì hoãn một lần nữa. Ai đó đã đưa ra quyết định khác. Thực tế không bao giờ thực sự biết chính xác những gì khiến nó hoãn lại. Một số thay đổi nhỏ từ một nhà lãnh đạo quyết định không làm điều gì đó. Nó có thể có nhiều thứ. Nó có thể là một vài thứ. Chúng ta không bao giờ biết những gì thực sự khiến nó không xảy ra, nhưng chúng ta đã ở ngã tư đường. Và chúng ta sẽ đến nhiều ngã tư hơn. Với những thay đổi kéo theo sự thay đổi của cô ấy, bởi vì cô ấy nhận thức. Và cô ấy sẽ biết phải làm gì. Cô ấy hiện tại chưa cần biết, bởi vì cô ấy không biết phải làm gì với nó. Thông tin hoặc sức mạnh.

D: Loại sức mạnh nào?

A: Sức mạnh khả năng. Khả năng làm và thấy các thứ. Để có thể giúp mọi người. Chữa lành mọi người. Tôi nghĩ cô ấy bây giờ thực sự không cần phải biết những gì cô ấy phải làm. Cô sẽ nghĩ về nó quá nhiều.

Trận sóng thần khủng khiếp gần đây xảy ra vào Giáng Sinh năm 2004 ở Indonesia, gây ra cái chết của hơn 200.000 người. Tôi muốn biết nó có phải bị gây ra bởi năng lượng tiêu cực hay không.

A: Không, không nhất thiết là tiêu cực. Mọi người cố gắng liên tưởng nó với tiêu cực, nhưng đó là một việc tự nhiên. Những người cần phải đi thì rời đi. Những người cần ở lại thì ở lại. Những gì mọi người gọi là “phép màu”, em bé trên nệm, người đàn ông trên cây. Một số người đã đi sẽ đến những nơi khác. Và một số có công việc cao hơn để làm, một số sẽ bắt đầu cuộc sống của họ ở một nơi khác. Vì vậy, họ có nhiều lý do để rời đi.

D: Nhưng họ đã ra đi trong một nhóm lớn như vậy.

A: Đúng vậy. Nó sẽ to hơn. Đồ sộ. Nó sẽ là sự thay đổi. Nhưng bây giờ một số thứ tiêu cực mà con người làm ra sẽ dẫn đến động đất hoặc sóng thần sớm hơn. Hoặc một số loại thảm họa sẽ đến sớm hơn. Bởi vì mọi thứ chúng ta làm đều ảnh hưởng đến thiên nhiên, ảnh hưởng đến Trái Đất. Có một hệ quả cho mọi thứ chúng ta làm ra.

PHẦN 4
KIẾP ĐẦU TIÊN TRÊN TRÁI ĐẤT

Chương 13
TÌNH NGUYỆN VIÊN

Lần đầu tiên bắt đầu công cuộc điều tra của mình thông qua liệu pháp tiền kiếp, tôi nghĩ mình sẽ chỉ tìm thấy những người nhớ lại các kiếp sống trên Trái Đất, bởi theo lẽ tự nhiên đó là tất cả những gì chúng ta biết. Hệ thống niềm tin của tôi thực sự đã được tăng trưởng và mở rộng trong 30 năm qua. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài thế giới và mọi thứ chúng ta thấy xung quanh mình là thời điểm tôi gặp Phil. Câu chuyện của anh được kể trong Keepers of the Garden.

Lúc đầu, anh nhớ lại những tiền kiếp bình thường, và các phiên diễn ra bình thường như tôi mong đợi. Đấy có lẽ là con đường đúng bởi không ai trong chúng tôi chuẩn bị khám phá ra ngoài đó, thậm chí còn không biết rằng bất cứ gì khác đều là có khả năng. Sau đó, khi chúng tôi làm việc, anh ấy làm tôi ngạc nhiên bằng cách sống lại trong cơ thể ngoài hành tinh trên những hành tinh khác. Đấy là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với loại hình này, và đôi khi tôi câm nín —— bạn sẽ hỏi người ngoài hành tinh về cái gì đây?

Khi công việc tiến triển, tôi đã nhận được rất nhiều thông tin về việc gieo hạt (hoặc bắt đầu) của sự sống trên Trái Đất, bởi “họ” nói đã đến lúc để kiến thức đến. Cả hai chúng tôi đều ổn tọa và trở nên thoải mái với những điều bất thường, sự tò mò của tôi đã chiếm cứ và các câu hỏi tràn thành nước lũ.

Lời giải thích chính là Phil là một trong nhiều linh hồn chưa từng sống trên Trái Đất trước đây. Họ đã tình nguyện đến và giúp Trái Đất vào thời điểm này trong lịch sử của nó. Họ không có ý thức về điều này (một cách tự nhiên) và do đó cuộc sống của họ rất khó khăn. Họ không thích ở trên Trái Đất. Họ gặp khó khăn trong việc thích ứng với sự bạo lực ở đây. Họ mong muốn trở về “nhà” dù không biết “nhà” là ở đâu. Họ chỉ biết nó không có ở đây. Nguyên nhân vấn đề của họ là vì thực tế họ đến từ một nơi chỉ có hòa bình, vẻ đẹp và tình yêu. Tình nguyện đến một môi trường hoàn toàn khác biệt là một quyết định vĩ đại. Họ đã làm điều đó từ tình yêu và mong muốn giúp đỡ, dù họ đã rất khó thích ứng, thậm chí là không thể trong một số trường hợp.

Sau đó, có một câu hỏi: nếu chưa từng sống trên Trái Đất trước đây, thì tại sao anh ta lại đi qua ký ức về một số tiền kiếp trước khi những thông tin đáng ngạc nhiên khác đến? Đấy là lý do để nghi ngờ công việc của tôi. Điều này có nghĩa luân hồi là không có thật? Nghĩa là các tiền kiếp mà tôi từng xem xét trên rất nhiều đối tượng chỉ là tưởng tượng? Chẳng lẽ Nhà Thờ đã đúng, chúng ta chỉ sống duy nhất một lần và đó là kiếp này? Còn cách nào khác để giải thích phát triển bất ngờ này không? Câu trả lời là kiếp sống mà anh ta nghĩ mình đã sống lại chỉ là những dấu ấn. Tôi chưa từng nghe về điều này trước đây, và tôi là người viết đầu tiên tìm ra lý thuyết này. Nó được giải thích chi tiết trong Keepers of the Garden và Between Death and Life. Phiên bản súc tích chính là một linh hồn không thể tồn tại trên Trái Đất trong môi trường nhân loại mà không có thông tin và dữ liệu của tiền kiếp trong tiềm thức của nó. Nó phải có cái gì đó liên quan đến và trông cậy vào; nếu không, mọi thứ quá mới, quá kịch liệt, quá áp đảo. Cũng giống như chúng ta có kinh nghiệm về thời thơ ấu của mình để giải thích nhiều thứ chúng ta đang tiếp xúc, thông tin và kinh nghiệm từ kiếp trước của mình cũng cho chúng ta một nền tảng để liên hệ. Đây có nghĩa là không ai, không có trẻ sơ sinh nào, đến như một tờ giấy trắng. Nó luôn luôn có nền tảng của những kiếp khác và những kinh nghiệm trong tiềm thức để giúp nó liên kết đến cuộc sống trong vật lý. Tất nhiên, chúng ta không ý thức gì về điều này, cũng như chúng ta không ý thức về những tiền kiếp của mình. Nhiều người trong chúng ta thậm chí không nhớ các sự kiện thời thơ ấu, nhưng đấy không có nghĩa là chúng không tồn tại.

Lý thuyết dấu ấn tương tự như tham khảo trong thư viện. Tinh thần sắp đi vào một môi trường không quen thuộc và hoàn toàn xa lạ. Nó sẽ hoàn toàn lạc mất nếu không có một số nền tảng cơ sở. Bởi vậy, trước khi tiến vào cơ thể, nó được phép chọn những kiếp sống của người khác từ kho chứa rộng lớn trong thư viện (hoặc hồ sơ Akashic) mà nó nghĩ sẽ có lợi khi nó đi vào thể xác. Tôi từng nói việc này có thể áp dụng cho bất kỳ ai, chứ không chỉ đối với một linh hồn ngoài hành tinh. Ví dụ, một người quyết định sống một kiếp làm nhà lãnh đạo. Tinh thần chưa bao giờ có một tiền kiếp như vậy. Làm thế nào nó biết mình phải làm gì? Làm thế nào nó biết cách nắm quyền và kiểm soát một tình huống nếu nó chưa từng tiếp xúc với một trải nghiệm như vậy? Trong trường hợp đó, nó sẽ chọn tiền kiếp của các nhà lãnh đạo: Chủ tịch, quốc vương, thống đốc, thuyền trưởng —— những người đã sống cuộc sống lãnh đạo. Sau đó chúng được in lên linh hồn và trở thành một phần ký ức linh hồn của họ. Nếu đó đã có ích cho tinh thần bình thường trở lại Trái Đất, thì có thể thấy sự cần thiết của nó đối với linh hồn ngoài hành tinh lần đầu đến một nơi kỳ lạ và thường là thù địch giống như Trái Đất.

Tôi hỏi, “Làm thế nào tôi biết được sự khác biệt khi làm việc với ai đó? Làm thế nào tôi biết những gì họ đang nhớ là một kiếp sống đích thực hay chỉ là dấu ấn?” Câu trả lời đưa ra là tôi sẽ không thể nói ra chỗ nào khác biệt, bởi chính người đó sẽ không biết chỗ nào khác biệt. Dấu ấn trở nên thực như một kiếp sống thực tế. Tất cả những ký ức, cảm xúc và cảm giác đều ở đó. Khác biệt duy nhất tôi có thể thấy là dấu ấn chỉ mang theo thông tin chứ không có nghiệp. Đây cũng là lời giải thích hợp lý cho lập luận mà những người hoài nghi thường dùng để thắc mắc về sự luân hồi. Họ nói, “Tại sao người ta luôn nhớ về kiếp sống làm những người nổi tiếng, Cleopatra hay Napoleon?” Ngay từ đầu, điều này đã không đúng. Người ta không phải lúc nào cũng nhớ về kiếp sống làm người nổi tiếng. Phần lớn ký ức của họ là những cuộc đời ù lì nhàm chán bình phàm, ít có chuyện quan trọng xảy ra. Tôi từng hồi quy những người có quan hệ với người nổi tiếng, nhưng chưa từng có ai lùi về chỗ mà họ trở thành người trọng yếu. Ngày nay, có nhiều người bình thường trên thế giới hơn những người lên báo. Và từ trước tới giờ luôn luôn có nhiều người bình thường hơn, vì vậy đó là cái sẽ xảy ra. Nhưng để đáp lại lập luận của những người hoài nghi hiện diện: nếu có hai hay nhiều người tuyên bố mình là cùng một người nổi tiếng trong kiếp sống khác, đó không có nghĩa là một trong số họ đang nói dối hay tưởng tượng. Một hoặc cả hai người trong họ có thể nhớ về một dấu ấn, bởi vì không có cách nào để nói ra sự khác biệt.

Hiện tại tôi làm việc độc quyền với tiềm thức và kho thông tin khổng lồ của nó, nó sẽ cho tôi biết cuộc đời nào là một dấu ấn. Đây là cách tôi có thể nói ra sự khác biệt. Sẽ có những ví dụ được đưa ra trong cuốn sách này. Tuy nhiên, lý thuyết về dấu ấn là một phần của câu đố lớn và phức tạp mà chúng ta gọi là “cuộc sống”, cũng là điều mà tôi đang tiếp tục khám phá.

Đã qua nhiều năm từ khi làm việc cùng Phil và viết cuốn sách, tôi đã tiếp xúc với những người khác cũng cảm thấy như vậy. Khi cuốn sách được dịch sang các ngôn ngữ khác và bắt đầu lưu hành ở nước ngoài, tôi nhận được thư từ những người rất biết ơn cuốn sách. Họ từng nghĩ mình là những người duy nhất trên thế giới có những cảm xúc đó: không muốn ở đây, vì không hiểu sự bạo lực trên thế giới này, muốn về nhà, suy nghĩ về tự tử để thoát ra. Nó đã giúp họ rất nhiều để họ biết rằng mình không điên, rằng họ không đơn độc. Rằng họ là một trong nhiều tình nguyện viên đến và giúp Trái Đất đi qua chế độ khủng hoảng của nó. Họ chỉ không được chuẩn bị cho hậu quả đối với linh hồn hiền lành của họ. Như đã viết trong quyển 2 của loạt sách này, tôi đã tìm thấy ba làn sóng những người đang sống cuộc đời đầu tiên của họ trên Trái Đất.

Làn sóng đầu tiên là thế hệ của Phil, khoảng cuối 40 (đầu 50) tuổi, họ có thời gian khó khăn nhất để thích ứng.

Làn sóng thứ hai hiện đang ở độ tuổi cuối 20 đầu 30, không gặp nhiều vấn đề và đang trải qua cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Họ thường sống một cuộc đời giúp đỡ người khác, không tạo ra nghiệp và thường không được chú ý. Trong các phiên, họ được mô tả là “ăng-ten”, “kênh”, “người quan sát” —— là người điều hướng những năng lượng cần thiết cho Trái Đất. Nhiều người không muốn có con vì đó sẽ tạo ra nghiệp, họ cũng không muốn bị trói buộc vào chu kỳ Trái Đất. Họ chỉ muốn làm việc của mình rồi rời đi. Trải nghiệm Trái Đất không gây nhiều chấn thương cho họ như làn sóng đầu tiên.

Làn sóng thứ ba là những đứa trẻ mới, nhiều trong số đó hiện đang ở tuổi thiếu niên. Họ đã đi vào với tất cả các kiến thức cần thiết (ở cấp độ vô thức), DNA của họ đã được thay đổi, và họ đã được chuẩn bị để tiếp tục với ít hoặc không có vấn đề gì (trừ những người được tạo nên bởi những người lớn có ý tốt nhưng vô tri và vô minh).

Tôi từng hỏi, “Tại sao nhóm đầu tiên có quá nhiều vấn đề và khó khăn trong việc thích ứng?” Câu trả lời là họ là “người mở đường “, “người soi đường”. Họ chuẩn bị con đường cho những người theo sau. Do đó, những khó khăn của họ phục vụ một mục đích.

Kể từ lần gặp đầu tiên với Phil vào những năm 1980, (thông qua công việc) tôi đã gặp nhiều người đang trải qua cuộc đời đầu tiên của họ trên hành tinh Trái Đất. Không ai trong số những người đó có kiến thức này trước khi chúng tôi thực hiện các phiên. Họ hiện đang được phép có thông tin, bởi đã đến lúc phải nhìn nhận họ là ai và mục đích của họ trên Trái Đất vào thời điểm này.

* * *

James đến văn phòng của tôi ở Arkansas cho phiên chủ yếu để khám phá một trải nghiệm bất thường khi còn nhỏ mà anh chưa bao giờ quên được. Nó có một số dấu hiệu của khả năng thời gian bị mất, nhưng không có nhiều chi tiết khác. Do nó đã làm phiền anh trong những năm này, nên đấy là chuyện anh muốn khám phá hơn so với đi vào tiền kiếp. Tôi đã hồi quy anh ta về đêm xảy ra vụ việc, nhưng anh không thể thu thập thêm thông tin nào nhiều hơn ký ức ý thức anh ta đã nhớ. Tâm trí ý thức của anh cũng muốn duy trì sự kiểm soát, bởi anh sợ mình sẽ làm nên thứ gì đó. Tôi kiên trì và một số thông tin bắt đầu xuất hiện. Đa phần là các cảm giác cơ thể, trôi nổi và cảm giác ở bên trong một con tàu nhỏ. Sau đó, cảm giác sự chuyển động, và một khải ngộ gây sốc. “Phía trước; về phía trước —— ở nơi khác, rất, rất nhanh. Khi nó di chuyển, khi nó… nhảy? Nó khiến tôi cảm thấy… rã ra, giống như nguyên tử.” Dù nghe có vẻ kì lạ, nhưng anh mô tả một cảm giác tốt khi điều này xảy ra. “Giống như phân giải nguyên tử, nhưng không phải là một cách xấu; chỉ là cần thiết. Nó là cần thiết để đi du hành. Bạn không thể du hành trong thân thể vật lý. Nó quá nhanh. Cơ thể sẽ bị vỡ. Vì vậy, họ phân giải tôi đến khi họ có thể ghép tôi trở lại sau đó. Nó nằm trong ánh sáng, trong khu vực mái vòm. Có lẽ ánh sáng giữ nó hoặc ngăn nó đi khắp mọi nơi.”

Anh không nhận ra ai khác mà anh có thể đặt câu hỏi. Tôi hỏi có bất kỳ cách nào để anh có thể nhận được thông tin không. “Không phải lúc này. Bởi vì tôi là các mảnh! Tôi phải được ghép trở lại với nhau. (Cười) Tôi không làm điều đó. Gì đó khác làm nó.” Sau đó là cảm giác chóng mặt do di chuyển quá nhanh. Kế tiếp, một bất ngờ, khi được ráp lại, anh đã có một hình thể khác trông giống một ET xám nhỏ. Anh gặp khó khăn trong việc giải thích những cảm giác đang đi qua tâm trí. “Tôi cảm thấy đó không phải là tôi-tôi-tôi. Giống như những ký ức của tôi trong một cái gì đó khác.” Anh đang giao tiếp với những người khác giống mình. Sau đó, sự hỗn độn trở lại khi anh cố gắng mô tả những gì nhìn thấy. “Những tấm bảng Trái Đất trên tường, và chúng làm công cụ. Đào tạo.”

D: Các bạn đang đào tạo ai?

J: Tôi! Giống như một hội thảo. Tất cả mọi thứ, các kỹ năng, kiến thức Trái Đất trong các bảng. Nó phức tạp lắm. Hệ thống, chức năng, hình thức… không phải lịch sử, nhưng… cơ bản… căn bản!

D: Bạn đang học hay dạy điều này?

J: Học… à, cả hai! Tự dạy mình.

D: Đây có phải là kiến thức của con tàu bạn đang ở hay không?

J: Có thể nếu tôi muốn. Kiến thức có thể là bất kì cái gì có đó; bất cứ gì được lưu trữ trên… thứ này

D: Bạn thích truy cập loại kiến thức nào?

J: Trò chơi, không giống như trò chơi điện tử, nhưng cũng giống như trò chơi điện tử. Mô phỏng. Những trò chơi cuộc sống. Tôi có thể lập trình theo những gì tôi muốn. (Anh ta dường như đang đấu tranh với các khái niệm.) Có sự can thiệp…. Điều này rất giống với một cái gì đó trên TV. Nó không phải cùng một thứ —— nó nhìn không giống nhau —— nhưng khái niệm thì tương tự.

D: Ý bạn là nó tải chương trình cho bạn?

J: Vâng. Diễn tiến.

Sau đó, anh phát hiện có gì đó trên đầu đã được ấn lên hai huyệt thái dương của mình.

J: Đó là chức năng của huyệt thái dương! Những thứ đi trên đầu tôi. Đó là nơi thông tin đi vào. Người khác làm điều đó, nhưng không miễn cưỡng —— ký ức chuyển từ đó đến đây, hay…?

D: Bạn nói đó là những trò chơi của cuộc sống?

J: Các kịch bản, nhưng những cái lớn. Kịch bản dài, về bộ dạng của nó.

D: Có nhiều hơn một trong số này?

J: Những cuộc sống. Bất kỳ khả năng nào bạn muốn!

D: Bạn có chọn những gì bạn muốn tải xuống không?

J: Đôi khi. Những cái khác được đưa cho, giống như một bài tập.

D: Sau khi tải xuống, bạn có thể xem điều gì xảy ra?

J: (Thở dài) Bạn sống nó, nhưng không… bạn chỉ sống nó như bất cứ ai có thể sống. Đó là một ảo ảnh. Nó được đặt trong não bạn và bạn sống nó, nhưng không…. Bạn lấy kinh nghiệm từ nó mà không thực sự sống nó.

D: Có lý do cho điều đó không?

J: Kiến thức và… thấu cảm, có lẽ? Nhưng… hiểu biết. Câu hỏi đặt ra là, “Tại sao làm thế?”

D: Đó là điều tôi đã tự hỏi.

J: Câu trả lời là, “Cho tri thức.” Cho tri thức, là tất cả những gì hiện lên. Kiến thức để giúp đỡ —— có thể giúp đỡ những người tương lai? Đó là để giúp đỡ. Dù tôi không biết làm thế nào. Nó giống như một thư viện, chỉ là một phiên bản khác. Thiên về… không thoát tục, nhưng đặc chắc. Nhiều công nghệ điều khiển hơn là bản chất.

D: Vậy, lý do thực hiện việc này là để giúp cơ thể tồn tại trên Trái Đất —— cơ thể vật lý?

J: Chuẩn bị. Từ ngữ là “cuộc sống”, nhưng… kinh nghiệm của cuộc sống. Chuẩn bị.

Mặc dù nghe có vẻ khó hiểu, nhưng tôi nghĩ tôi biết anh ấy đang cố mô tả cái gì, chỉ là tôi không muốn ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi muốn anh ấy nói điều đó bằng chính lời của mình. Tuy nhiên, nhiều thông tin hơn đã không xuất hiện. Một cái gì đó chắc chắn đã chặn nó lại, và tôi không nghĩ đó là bản thân James. Tôi nghĩ đã đến lúc gọi tiềm thức ra tìm câu trả lời. Khi tôi biết nó ở đó, tôi hỏi tôi có được phép đặt câu hỏi hay không. Một giọng nói độc đoán trả lời, “Có, nhưng dè dặt một chút!” Tôi liền hiểu James chưa sẵn sàng để tiết lộ mọi thứ, vì dễ thấy anh ta không hiểu những mảnh và miếng đang được cho thấy. Tôi sẽ phải cẩn thận và tuân theo các chỉ dẫn của tiềm thức, hoặc nó sẽ đóng cửa và tôi sẽ không được phép có thêm câu trả lời nữa. Tôi đã nói với tiềm thức rằng tôi sẽ không thúc đẩy, mà chỉ chấp nhận những gì nó muốn James biết. Tiềm thức nói những gì được cho thấy chỉ khiến James hỗn loạn, và anh chưa phát triển đủ để hiểu được. Anh ta vẫn còn phải học nhiều.

D: Bạn có nghĩ những mảnh đã cho anh ta thấy sẽ giúp anh ta?

J: Anh ta sẽ thắc mắc nhiều thêm.

D: Tại sao anh ta cảm thấy như tất cả các phân tử đã chuyển dịch?

J: Bởi vì đã vậy! Các phân tử phân giải ra để chúng có thể được thành hình trở lại… nhưng chỉ vì sự di chuyển. Khi anh ta du hành, nó phải vậy hoặc anh ta sẽ vỡ nát.

D: Anh ta đã được cho thấy, khi điều này xảy ra, anh ta đã biến đổi thành sinh mệnh khác. Nó có tồn tại đồng thời với James không? (Có) Nó là gì? Chuyển đổi qua lại?

J: Nó giống nhau chỉ trong sự tôn trọng đối với tất cả hiện hữu cùng một lúc.

Tôi đã cố thu thập thêm thông tin về thời gian bị mất, nhưng tôi được cho biết đó chưa phải lúc cho James biết, và không cho thấy thêm nữa. Anh sẽ phải đợi đến khi mình đạt đến một cấp độ hiểu biết khác. Anh ấy vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc học. “Họ” trước đó từng nói với tôi rằng một số kiến thức là độc dược chứ không phải là thuốc. Nó có thể gây ra vấn đề nếu không được hiểu một cách chính xác, hoặc nếu nó được đưa ra quá sớm. Đây dường như là trường hợp của James.

D: Anh ấy mô tả quá trình được gọi là in dấu ấn? (Vâng!) Các kiếp sống khác được in vào bộ nhớ để hoạt động như một hướng dẫn tham khảo, nói như vậy?

J: Một catalog.

Tiềm thức vẫn dè dặt, nhưng tôi đã xác nhận được James là một trong những người mới đến Trái Đất —— những người chưa từng trải qua một cơ thể nhân loại trước đây. Anh ta chắc chắn ở đây cho một mục đích, nhưng bản chất chính xác của nó chưa được phép cho anh ta biết bây giờ. “Anh ta có thể thoáng nhìn, chớp mắt, nhưng không bao giờ là tất cả. Nó sẽ là quá nhiều.”

D: Không ai bắt anh ta đến, phải không?

J: Vâng. Anh ấy tình nguyện đến vào lúc này. Anh ấy biết sẽ rất đau đớn, nhưng anh ta mạnh mẽ.

D: Bạn có thể nói cho anh ta về những gì anh ta phải làm không?

J: Sống gương mẫu và họ sẽ làm theo. Anh ấy là giáo viên. Quy tắc; luật – không phải luật Trái Đất; không phải luật nhân loại. Thông qua sự tương tác của mình với mọi người, anh ta dạy —— không phải bằng lời —— mà bằng hành động. Hào quang hoặc năng lượng của anh ta ảnh hưởng đến người khác.

D: Anh ta nghĩ mình phải ra ngoài nói chuyện với mọi người, và nói với họ về các thứ.

J: Thông điệp bị mất đi trong sự nhiệt tình. Đây là cách duy nhất anh ta biết, nhưng là thần giao cách cảm tinh thần…. Một cách tiềm thức. James không vượt qua nó.

D: Ai vượt qua nó?

J: Bản thân kiến thức… dây dẫn… James giống như một ngọn hải đăng. Phát xạ năng lượng; phát hành nó ra. Nếu bạn có một bức tường và bạn ném gì đó đối kháng nó, nó sẽ văng ra. Nếu bạn có một bức tường khác ở xa, khi bạn ném ý tưởng này —— thứ này —— nó sẽ vẫn văng ra. Nhưng khi chúng cận kề, chúng rung động nhanh. Nó qua lại nhanh hơn. Ngọn hải đăng mạnh hơn. Tín hiệu mạnh hơn.

D: Bởi vì nó được khuếch đại.

J: Vâng, James phải hiểu rằng làm nhân loại là một công việc khó khăn. Nếu anh ta đi theo cảm giác của tình yêu, anh ta sẽ không thể rẽ xuống một con đường sai trái.

Vậy nên, một phiên được bắt đầu để kiểm tra một ca UFO khả năng lại biến thành tiếp xúc với một tình nguyện viên của làn sóng thứ hai đã đến để giúp đỡ. James là một linh hồn rất dịu dàng, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thế giới xung quanh. Cần một thời gian trước khi anh học và phát triển đủ để có thêm đáp án. Trong thời gian đó, anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình: làm một kênh, một hải đăng, cho năng lượng Trái Đất cần ở thời điểm này vào và ra. Tuy nhiên, đó là một ví dụ khác về những khó khăn mà những linh hồn hiền lành này gặp phải khi họ tiến vào môi trường xa lạ và thù địch của chúng ta.

Khách thăm

Judy là một trong nhiều người tôi đã gặp trong suốt ba mươi năm làm việc với những khách hàng có cảm giác họ không thuộc về nơi này. Họ không muốn ở đây, và có một thời gian khó khăn để thích nghi với thế giới chúng ta. Cô đã trải qua một hồi quy bình thường, nhưng chúng tôi không tìm thấy câu trả lời của cô cho đến khi liên lạc với tiềm thức. Tôi đã yêu cầu nó giải thích những cảm xúc mà cô ấy có.

J: Cô ấy không bao giờ cảm thấy như ở nhà khi ở trên hành tinh này. Có những nơi khác trong vũ trụ có năng lượng tốt hơn, nơi cô ấy cảm thấy được yêu thương, cảm thấy như thuộc về nơi đó. Những nơi khác cô ấy đã từng sống —— nơi mọi người yêu thương nhau, nơi mọi người sống trong hòa bình, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau.

D: Tại sao cô ấy lại đến Trái Đất nếu cô ấy hạnh phúc hơn ở những nơi đó?

J: Bởi vì đó là công việc của cô ấy.

Tôi đã nghe điều này rất thường xuyên, nó ban đầu nghe như một bản ghi bị hỏng. Nhưng tại sao rất nhiều khách hàng của tôi lại nói điều tương tự trừ khi nó là sự thật? Họ không cách nào biết những gì người khác đã nói ra.

J: Có những người trong chúng ta nhìn vào những chỗ khác trong Vũ Trụ, và thấy những nơi cần được giúp đỡ. Và chúng ta biết mình phải hỗ trợ để bảo toàn lối sống của mình, để bảo toàn hòa bình của chúng ta.

D: Cái gì xảy ra ở đây phản xạ lại lối sống của bạn?

J: Nó gây ô nhiễm Vũ Trụ. Tất cả chúng ta đều ở cùng nhau, tất cả chúng ta đều có liên quan đến nhau, và khi những người khác hạ thấp rung động của mình, nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta —— Nhưng không phải chỉ vì chúng ta là những người hòa bình yêu thương, rất yêu thương. Không chỉ vì chúng ta muốn duy trì lối sống đó. Chúng ta còn muốn những người khác chia sẻ những gì chúng ta có và đã tìm thấy. Mọi người trên hành tinh này không hạnh phúc. Hành tinh mà chúng ta hiện đang ở trên nó, Trái Đất này, họ đang vật lộn mỗi ngày. Họ không biết nó là như thế nào —— sống trong hạnh phúc và hòa bình trọn vẹn, là một với Tạo Hóa, nhưng công việc của chúng ta là hỗ trợ cho họ.

D: Bạn có thể thấy những gì đang xảy ra trên các hành tinh khác từ nơi bạn đang ở?

J: Chúng ta có thể thấy tất cả những gì chúng ta mong muốn. Nếu chúng ta muốn thấy nó, chúng ta có thể thấy nó. Chuyện xảy ra ở đây là nỗi buồn lan truyền từ người này sang người khác. Mỗi lần họ buồn, nó lan truyền đi. Có rất ít người ở đây để thay đổi điều đó.

D: Vậy khi mọi người nhìn thấy những điều này xảy ra trên Trái Đất, bạn quyết định đến đây?

J: Vâng. Chúng ta cần hỗ trợ. Chúng ta nghĩ mình sẽ tạo nên sự khác biệt. Chúng ta là những sinh mệnh của tình yêu vĩ đại; tình yêu cực lớn lao vĩ đại và hòa bình vĩ đại. Khi chúng ta thấy những linh hồn khác gặp rắc rối, bản chất của chúng ta chính là giúp đỡ. Nó giúp chúng ta cảm thấy trọn vẹn.

D: Nhưng khi bạn đến đây, nó không dễ dàng như vậy?

J: Không dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn giúp đỡ, đó là lý do tại sao chúng ta ở đây, nhưng chúng ta rất khó tồn tại ở đây. Nó xa lạ với chúng ta. Rung động của chúng ta cao hơn nhiều. Điều này gây ra vấn đề. Trên hành tinh của chúng tôi, cô ấy là một người chữa lành vĩ đại. Cô ấy sẽ không hạnh phúc trừ khi tiếp tục làm công việc đó.

D: Có phương pháp nào cô ấy nên sử dụng không?

J: Trên hành tinh chúng tôi, chúng tôi đơn giản nghĩ về sự chữa lành và nó được thực hiện. Trên hành tinh của bạn, điều này không đơn giản. Nhiều sự nghi ngờ đã được cấy ghép ở rất nhiều nơi mà đôi khi bạn cần các tiện ích hoặc phương pháp nhỏ mà bạn cảm thấy hỗ trợ mình trong chữa trị, nhưng sự chữa trị đến từ bên trong. Tất cả năng lượng đến từ Nguồn vĩ đại. Khi cô ấy thực sự tha thứ cho bản thân mình và hợp nhập vào cuộc sống này, sự chữa lành sẽ tuôn chảy dễ dàng từ cô ấy. Cô ấy sẽ có thể giúp đỡ người khác. Cô ấy không nhất thiết phải có mọi phương pháp mà cô ấy đã cố gắng học. Nó sẽ chỉ chảy đi như suối. Cô ấy sẽ biết làm thế nào để làm điều đó. Cô ấy sẽ làm điều đó bằng tay. Đôi khi nó là hữu ích để làm điều đó. Sự chữa lành của chúng ta cũng có thể được thực hiện từ xa bởi vì tất cả chúng ta đều kết nối. Thật dễ dàng để thực hiện việc này ở nơi chúng ta xuất xứ. Lại rất khó khi đến đây với hành tinh này và không thể làm điều tương tự.

D: Tất nhiên, bạn phải có sự cho phép của người đó ngay cả khi họ ở xa, phải không?

J: Chắc chắn rồi. Mọi người trên hành tinh này không cho phép một cách có ý thức, nhưng họ cho phép ở chỗ đó là nhiệm vụ của linh hồn để chữa lành. Cô ấy sẽ có thể làm những việc này. Trên hành tinh của chúng tôi, thật dễ dàng cho những người đã được đào tạo. Chúng tôi nghĩ nó, và nó thành. Trên hành tinh của chúng tôi, rung động cao hơn nhiều, và trên Trái Đất này nó thấp hơn nhiều. Cô ấy rất bức bối vì nó không xảy ra ở đây ngay lập tức.

D: Còn chứng dị ứng mà Judy có?

J: Các dị ứng là sự chiến đấu của cô ấy để tránh xa bầu không khí này, hành tinh này, năng lượng ở đây trên hành tinh này, bằng cách liên tục chặn các rung động thấp hơn. Cô ấy không thích cảm giác ở đây. Cô ấy không muốn thở nó, cơ thể cô ấy muốn chống lại nó, muốn loại bỏ nó, muốn loại bỏ mọi thứ ở đây.

D: Luôn luôn liên can đến tự do ý chí.

J: Chúng tôi không thể cưỡng chế mọi thứ, nó không phải là cách của chúng tôi. Có nhiều thay đổi trên hành tinh này ngay bây giờ. Ngày càng nhiều người sẽ được đánh thức. Nhưng thật khó cho những người đến từ một nơi yêu thương và hạnh phúc như chúng ta ở nơi này.

* * *

Sau đây là một phiên ví dụ khác của những người-lần-đầu hoặc tình nguyện viên:

Shirley rời khỏi đám mây vào cái mà cô mô tả là “điêu linh”. “Mọi thứ từng sống không còn ở đó nữa. Mọi thứ đã biến mất. Cái gì đó đã khiến nó biến mất. Chỉ còn đất nâu, bụi bẩn, hoặc miệng núi lửa. Bất cứ gì ở đó cũng không còn nữa. (Cô ấy trở nên xúc động.) Không có gì. (Khóc) Tôi nghĩ đây từng là nhà. (thổn thức) Nó đã bị phá hủy. Nhưng tôi không chắc nó đã làm gì. Nó đẹp với đồng cỏ, rừng và cây cối. Điều tôi nghĩ đến là Vườn Địa Đàng Eden.”

Tôi hỏi cô ấy xem nó như thế nào trước khi sự hủy diệt xảy ra. “Tôi thấy nhiều cây. Tôi thấy các dòng nước đang chảy. Tôi thấy cây liễu rũ. Giống như một khu vườn xinh đẹp. Có hoa và chim, động vật đi xung quanh. Một con bạch kỳ mã cái đi ngang qua. Nó có màu trắng, bờm dài, sừng nhọn trên trán, mỹ lệ. Đó là một nơi tuyệt vời, hoàn hảo. Theo như mắt có thể thấy, nó chỉ là một bức tranh bình dị. Khi tôi cảm nhận được cơ thể của mình, tôi cảm nhận nó như một sự pha trộn. Tôi cảm thấy đàn ông, và sau đó tôi cũng cảm thấy phụ nữ. Và tôi cảm thấy cả hai cùng nhau. Tôi có thể nhìn thấy một hình dạng nhân loại, nhưng nó cảm giác giống như một hình dạng tràn đầy năng lượng của con người. Giống như bạn không thực sự là một cơ thể vật lý. Tôi không cảm thấy mình phải ăn gì cả. Vẻ đẹp của mọi thứ giữ tôi sống. Đó là tất cả những gì cần. Sự kết nối với thiên nhiên. (Trở nên xúc động lần nữa.) Ý nghĩ đi vào trong tâm trí tôi là: thứ cũng giữ tôi sống động chính là sự kết nối của tôi với Thượng Đế, với Con Người của tôi, với Cha tôi. Đó là thứ giữ cho tôi sống. Khi tôi ở đó lúc này, tôi cảm thấy yên bình, bởi vì nó thật đẹp. Và tất cả mọi thứ đang làm việc cùng nhau trong sự hòa hợp.”

Tôi quyết định chuyển cô ấy tiến tới để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với nơi hoàn hảo đó. Tôi đảm bảo với cô ấy rằng xem nó sẽ không làm phiền đến cô ấy.

S: Một cái gì đó đến thiêu đốt mọi thứ và phá hủy nó. Tất cả những gì tôi thấy là những ngọn lửa từ trên trời rơi xuống và đốt cháy mọi thứ.

D: Bạn có thể thấy nó đến từ đâu không? Bởi vì bạn sẽ có thể thấy, hiểu và nói về nó.

S: (Cô do dự) Cái đầu tiên tôi thấy là một con rồng. (Cười) Tâm trí tôi đi, không, đó không đúng (Cười) —— Tôi chỉ tiếp tục nhìn thấy một con rồng, đó là tất cả những gì tôi thấy. Tôi thấy lửa bắn ra từ miệng nó. Màu xanh lá cây với vảy lớn. Nó đang bay vòng quanh bầu trời.

Tôi không lo lắng về câu trả lời độc đáo này. Tôi quyết định thuận theo bất cứ gì cô ấy đang thấy. Tôi biết trước khi phiên kết thúc, tiềm thức sẽ giải thích mọi điều không được làm rõ trong quá trình.

S: Tôi có cảm giác ai đó đố kỵ với nơi này, và họ đã gửi con rồng đến để tiêu diệt nó.

D: Họ không thể có một nơi tuyệt đẹp và hoàn hảo của riêng mình?

S: Tôi chắc chắn họ có thể có. Họ không muốn bất kỳ ai khác có nó. Họ không muốn bất kỳ ai hạnh phúc.

D: Điều gì xảy ra với bạn khi mọi thứ đã bị phá hủy?

S: Tôi cảm thấy hình như tôi đã rời đi. Tôi không muốn ở đó nữa, bởi vì nó đã không còn.

D: Bạn sẽ có thể thấy những gì đã xảy ra từ điểm nhìn đó. Bạn có thể thấy nhiều hơn về những sinh mệnh khác hay bất cứ cái gì là họ – những người đã đố kỵ không?

S: (Cười) Tôi đang thấy một vùng đất của những người khổng lồ. Họ rất lớn. Xương to, chân to, tay to, cơ bắp. Giống như một cộng đồng, nhưng có một nhà lãnh đạo không tốt. Ông ta biết về nơi tuyệt đẹp này. Có sự đố kỵ và tức giận.

D: Có rồng ở nơi họ sống không?

S: Có. (Cười) Chúng nhỏ hơn so với những người khổng lồ, giống như vật nuôi của họ.

D: Vậy họ đã gửi loài sinh vật đó đến tiêu diệt chỗ của bạn. (Phải) Tôi tự hỏi họ sẽ có được sự thỏa mãn thế nào.

S: Không ai có thể sống trong niềm vui, hòa bình, hay hòa hợp. Nó đã bị hủy diệt.

D: Vậy bạn đã làm gì sau khi nơi đó bị phá hủy?

S: Tôi cảm thấy hình như mình đã lơ lửng một lúc. Sau đó, tôi đến thăm Cha tôi một lúc, bởi Ngài yêu thương tôi. Tôi cảm thấy tình yêu và năng lượng chảy qua. Tôi cảm thấy được nuôi dưỡng. Tôi cảm thấy tình yêu vô điều kiện.

D: Bạn có thể thấy Cha trông như thế nào không?

S: Tôi chỉ thấy quả cầu ánh sáng, năng lượng sự sống này. Có những người khác ở đó. Chúng tôi phải dưỡng nuôi chính mình. Tôi không thể ở lại lâu. Tôi cảm thấy dường như mình đang được giao nhiệm vụ tiếp theo.

D: Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là gì?

S: Tôi phải đến Trái Đất.

D: Bạn trông không vui lắm. Bạn có lựa chọn không?

S: Tôi cảm thấy mình không có lựa chọn. Đó là một nhiệm vụ, một công việc. Ai đó phải làm chuyện này, bởi vì không ai khác sẽ làm. Tôi nghĩ đó là lý do tôi rất tức giận với Ngài, với Cha tôi, bởi đó không phải là một lựa chọn. Nó giống như khi bạn làm việc cho ai đó. Họ nói với bạn làm chuyện này hoặc chuyện khác. Giống như khi bạn đang làm dịch vụ, bạn nhận đơn đặt hàng? Cảm giác là như vậy, bởi tôi đã phải đi lần nữa.

D: Nhưng bạn cũng có tình yêu như vậy với Ngài.

S: Tôi có, nhưng tôi đã tức giận vì mình phải đi. Tôi sẽ không lựa chọn đến Trái Đất. Tôi bị giao cho nhiệm vụ đến đây.

D: Cho tôi biết điều gì xảy ra khi bạn đến Trái Đất. Quy trình như thế nào?

S: Tôi thấy bản thân là năng lượng trải qua những giai đoạn khác nhau. Giống như các trạm khác nhau, hoặc các chốt khác nhau, hoặc nhận thông tin hay các bước khác nhau. Giống như kiểm tra với các thực thể và sinh mệnh bất đồng trước khi đến đây, và mỗi người cho tôi thông tin. Nhưng có vẻ tôi không ở hình thể vật lý. Và tất cả họ đều cho tôi lời khuyên hoặc thông tin được sử dụng.

D: Vậy bạn sẽ làm gì khi đến được Trái Đất?

S: Vâng, tôi phải được sinh ra. Tôi đã thực hiện việc đó nhiều lần, nhưng không phải gần đây. Có gì đó ở đây mà tôi phải hoàn thành. Lần này có một cảm giác nhiệm vụ. Tôi ở đây để làm gì đó (cảm xúc) và tôi không biết nó là gì. Nhưng tôi biết mình có thứ gì đó to lớn để làm.

D: Nhưng bước đầu tiên là được sinh ra như một đứa trẻ? (Vâng) Có cảm giác bất đồng khi một lần nữa ở trong cơ thể hay không?

S: Vâng, vâng. Tôi cảm thấy bị hạn chế. Cách khác kia là rất tự do. Và theo cách này tôi cảm thấy khác biệt. Tôi là một bé gái xinh đẹp. Tôi muốn trở thành một cô gái. Chỉ cảm thấy đó hình như là đúng đắn trong thời điểm này, đối với nhiệm vụ.

D: Bạn cảm thấy thế nào khi ở trong cơ thể đó?

S: Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trong cơ thể đó. Tôi luôn có hình ảnh cơ thể kém cỏi. Mặc dù tôi muốn trở thành nữ, nhưng thật khó khăn khi thấy bản thân mình là một người phụ nữ. Tôi không thích nhìn vào gương. Tôi không thích những gì tôi thấy. Tôi cảm thấy cấu trúc giải phẫu học khác biệt. (Cười) Khi nhìn vào gương, tôi nghĩ tôi đáng lẽ phải thấy sinh mệnh ánh sáng rực rỡ này. Đó là người là tôi bên dưới.

D: Nhưng bạn đã lấy vỏ bọc này, cái vỏ bên ngoài này. Và bạn phải ở trong cái vỏ này một thời gian cho đến khi làm xong chuyện phải làm.

S: Vâng. Tôi biết đó là giúp đỡ người khác. Đó là điều tôi cảm thấy. Tôi nghĩ những lần khác tôi đến đây là do tự do ý chí, tự do lựa chọn. Nhưng lần này thì không. Lần này thì khác. Tôi thích đến bởi tự do ý chí của mình thay vì có một nhiệm vụ. Điều này quan trọng, nhưng tôi không biết tại sao. Tôi không biết làm gì. Tôi biết đó là giúp đỡ người khác. Để giúp chữa lành người khác.

Tôi gọi tiềm thức ra và giải thích lý do nó cho Shirley thấy nơi đã bị phá hủy kia. “Tại sao bạn lại chọn cái đó? Bạn đang cố nói gì với cô ấy?”

S: Đó là một nơi hoàn mỹ. Cô ấy có thể đến đó và tái kết nối khi cần được nuôi dưỡng. Cô ấy có thể kết nối mọi sinh mệnh, mọi tạo vật và nói chuyện với họ. Họ cố gắng liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy đã chặn họ. Cô ấy sợ nó không có thật. Cô ấy không phải sợ, bởi vì nó là có thật. Cô ấy sẽ có thể chữa lành trái tim và tâm trí mọi người bằng giọng nói của mình. Cô ấy sẽ giúp họ chữa lành mọi cấp độ: vật lý, tâm lý, tình cảm và tinh thần. Cô ấy sẽ có thể làm điều đó bằng cách nói chuyện. Truyền đạt về Thượng Đế, về cuộc sống là gì. Cô ấy không cần phải sợ hãi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho cô ấy.

D: Nơi mà cô ấy thấy với đầy đủ những sinh vật kỳ lạ đó. Đó có phải là một nơi có thật hay không?

S: Vâng, tại một thời điểm nó đã tồn tại.

D: Với bạch kỳ mã, người khổng lồ và rồng? (Vâng) Chúng tôi nghĩ chúng chỉ là tưởng tượng hay truyền thuyết.

S: Không, chúng đã tồn tại.

D: Có phải trên Trái Đất không? (Không) Những gì có trong các câu chuyện của chúng tôi, chúng chỉ là những ký ức về nơi đó?

S: Những ký ức về một thời đại khác đã qua.

D: Tôi tự hỏi tại sao trong câu chuyện của chúng tôi ngày nay, trong thế giới của chúng tôi, lại có chúng.

S: Bởi vì chúng đã tồn tại tại một thời điểm. Chúng là thật.

D: Ý bạn là đó là những ký ức trong tâm trí chúng tôi? (Vâng) Vậy điều chúng tôi nghĩ là một câu chuyện hay một chuyện cổ tích là có cơ sở trong sự thật?

S: Tôi tin thế, vâng.

* * *

Dưới đây là một phiên ví dụ khác của những người-lần-đầu hoặc tình nguyện viên:

Lúc đầu, nó nghe như một tiền kiếp bình thường khi Beth thấy mình là một chàng trai trẻ trong chợ Ả Rập. Nó bắt đầu thay đổi khi anh biết mình đang mang theo một quyển sách. “Đó là sách chỉ dẫn. Các luật vật lý. Tôi cố đơn giản hóa nó để dạy cho mọi người. Tôi chỉ ở trong khu vực này một thời gian ngắn, sau đó tôi đến những nơi khác để giảng dạy.” Anh đã làm việc này trong ba năm, và không có một ngôi nhà anh có thể quay về.

D: Bạn có nghĩ cuốn sách này phức tạp hay khó dạy không?

B: Không, tôi luôn biết thông tin này. Tôi đưa nó ra từ một nguồn cao hơn. Năng lượng chữa trị từ thông tin này rất mạnh mẽ. Cuốn sách và năng lượng gắn liền với thông tin.

D: Nó khác với vật lý thông thường. Đó có phải là ý bạn không?

B: Vâng. Có thông tin kèm với lời nói, nhưng mọi người không nghe thấy. Đó là cho lợi ích của họ, vì sự hiểu biết cao hơn của họ, cho sự tiến hóa của họ.

D: Bạn lấy cuốn sách này ở đâu?

B: Tôi đã viết nó để đơn giản hóa thông tin nhằm mục đích truyền tải thông điệp cho mọi người. Chúng thực sự chỉ là những ghi chú để nhắc tôi về những lĩnh vực cần che đậy. Đó là một đại cương.

D: Bạn có thể cho tôi một ví dụ về những điều bạn sẽ nói với họ không?

B: (Tạm dừng) Một cái gì đó về cá, có cá trong đại dương. Và cá bơi với tốc độ đẩy nước đi. Cá bơi nhanh chừng nào, càng có nhiều nước đẩy đi chừng đó, và càng có nhiều áp lực lên cá. Đó là luật quán tính.

D: Đó thực sự có ý nghĩa gì?

B: Đó là một trong những luật của hành tinh, luật hấp dẫn.

D: Còn về cá?

B: Nó chỉ đề cập đến một trong các luật của hành tinh này.

D: Luật trọng lực?

B: Trong quán tính.

Anh ta đi từ nơi này sang nơi khác để dạy bất cứ ai lắng nghe. Anh ấy thích đến những nơi khác nhau gặp gỡ những người khác nhau. Anh ta không được trả tiền, tôi tự hỏi làm thế nào anh ta chăm sóc bản thân, làm thế nào anh ta có thể ăn và ngủ.

B: Tôi không phải ngủ nhiều cho lắm. Tôi không phải ăn. Chỉ cho niềm vui. Mọi thứ tôi cần, tôi tạo ra.

D: Cơ thể của bạn có thể tồn tại mà không cần thức ăn? (Vâng) Nhưng cơ thể của bạn không phải là cơ thể vật lý?

B: Đôi khi. Khi tôi dạy, tôi đi vào vật lý. Còn khi tôi có nhu cầu khác, tôi rời khỏi cơ thể và đến nơi tôi có thể có được thứ tôi cần… ở đâu đó. Cơ thể tôi thiên về một thân thể năng lượng hơn một thân thể vật lý.

D: Bạn đi đâu khi bạn không có thể vật lý?

B: Ồ, tôi lên tàu.

D: Có một con tàu gần đó?

B: Có, đóng ở đó, nhưng nó không nằm trên mặt đất. Đó là trên bầu trời. Nó tròn, là một con tàu lớn đủ cho 200 người.

D: Họ cũng đi đi về về?

B: Một số, đến các phần khác nhau của hành tinh.

D: Khi ở trên con tàu đó, bạn có loại cơ thể nào?

B: Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn vào mình, tôi nhìn những người khác. Tôi có một cái miệng rất nhỏ cùng một cái đầu to, và đôi mắt to —— những ngón tay to.

D: Tất cả các sinh mệnh trên tàu nhìn có giống nhau không?

B: Vâng. Họ không mặc quần áo. Họ có cơ thể mảnh màu thịt.

D: Bạn có cái mà chúng ta gọi là “giới tính” không? (Có) Vậy là có nam và nữ?

B: Vâng. Cấu trúc giải phẫu học vật lý của họ là như nhau. Chúng tôi biết họ bởi bản chất của họ.

D: Bạn có bản chất gì khi ở trên con tàu đó?

B: Nam. Khi tôi ở trên tàu, tôi giúp tổ chức các giáo viên đi xuống hành tinh để dạy.

D: Tất cả họ đều dạy các chủ đề khác nhau?

B: Vâng. Nữ, cô ấy dạy sức khỏe. Có một người nam dạy khoa học, nhưng về những lĩnh vực con người có thể hiểu… ở mức độ hiểu biết của họ. Tôi học được nhiều hơn, được tiếp xúc nhiều hơn, và có kinh nghiệm nhiều hơn. Tất cả chúng tôi đều được dạy cách nói ở một cấp độ mà sinh mệnh có thể hiểu được. Chúng tôi có thể chiếu xuống bất cứ nơi nào chúng tôi muốn trên hành tinh. Tôi đang tập trung nghiên cứu và làm việc trong một lĩnh vực cụ thể vào thời điểm này. Nhưng những người khác đi đến các khu vực khác của thế giới, hành tinh.

D: Vậy điều cốt yếu họ đang cố gắng làm là cung cấp kiến thức và thông tin cho sinh mệnh ở Trái Đất. (Vâng) Bạn có được một người nào đó hướng dẫn làm chuyện này không?

B: Tôi phải được hướng dẫn. Chúng tôi đến từ một con tàu lớn hơn.

D: Nếu có hai trăm sinh mệnh, đó phải rất lớn.

B: Không. Có hàng ngàn sinh mệnh trên con tàu kia. Họ là tất cả các loài khác nhau. Trên cái tàu nhỏ hơn thì chủ yếu là chủng loại của tôi.

Có một hành tinh nhà nguyên bản nơi họ xuất xứ, nhưng họ không quay lại đó thường xuyên. “Tôi tập trung vào sứ mệnh và công việc của mình.”

D: Vậy, khi được chỉ định đến một con tàu, bạn ở lại đó một thời gian dài?

B: Vâng, nhưng không phải về thời gian. Không có thời gian. Nó được đo bằng những lời dạy và số lượng người tôi có thể tiếp cận. Tôi biết khái niệm con người có về thời gian. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không hiểu nó, bởi vì mọi thứ đều đồng thời. Tôi dạy cho đến khi tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để học hỏi thêm. Sau đó tôi thu được nhiều kiến thức hơn và lại mang chúng trở lại với con người. Tôi đi đến những nơi khác nhau và trông giống như một trong số họ. Vì vậy, mọi người không nghi ngờ tôi rồi bắt đầu đặt câu hỏi. “Tôi đến từ đâu?” Tôi luôn di chuyển để họ không đặt câu hỏi.

D: Bạn có muốn họ sử dụng thông tin không?

B: Chung quy. Nếu họ không cần nó bây giờ, họ sẽ có thể sử dụng nó tại một số điểm trong thời gian. Nhưng nó đang nâng cao nhận thức ý thức của họ.

D: Chủ yếu là bạn đến để giáo dục. Đó là nhiệm vụ của giống người các bạn? (Vâng) Trên con tàu lớn hơn, họ có nhiệm vụ khác không?

B: Nhiều, nhiều nhiệm vụ. Họ đi đến nhiều nơi. Họ không tương tác với con người theo cách chúng tôi làm. Họ tham gia nhiều hơn với sự tương tác của các hành tinh, mục tiêu Vũ Trụ: hòa hợp và hòa bình.

D: Họ có thể làm gì để ảnh hưởng đến các hành tinh?

B: Bảo vệ các hành tinh khỏi tự hủy diệt. Mang đến ánh sáng và tình yêu, giúp mọi người tạo ra sự hài hòa giữa họ.

D: Nếu một hành tinh không hòa hợp, đó có tạo ra vấn đề không?

B: Vâng, cho tất cả mọi người! Đối với tất cả các hành tinh. Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng, bởi vì năng lượng gợn sóng qua Vũ Trụ.

D: Như vậy, đa phần những người trong tàu lớn đang tương tác theo nhiều cách khác nhau. Nhưng nó giúp người dân Trái Đất?

B: Không nhất thiết phải là Trái Đất. Không —— nhiều hành tinh. Tôi không có thời gian. Tôi không có tham chiếu đến bản đồ, tôi không biết mọi nơi những sinh mệnh này đi, và những gì mọi người đang làm. Có quá nhiều người. Quá nhiều nhiệm vụ khác nhau. Công việc của tôi lúc này là giúp đỡ người dân Trái Đất.

D: Nhưng con tàu lớn đang đóng ở một nơi khác?

B: Cách xa con tàu của chúng tôi. Đó là lý do họ đang làm việc trên các dự án khác nhau. Nó xa hơn rất nhiều. Chúng tôi báo cáo về.

D: Nếu không phải ăn, thì cái gì giúp cho bạn sống?

Tôi đã biết câu trả lời cho điều này, nhưng tôi luôn hỏi những câu hỏi tương tự để có được nhiều giá trị hơn. Nếu có nhiều người đưa ra cùng một câu trả lời, thì càng gia tăng khả năng đó là sự thật.

B: Ánh sáng.

D: Làm thế nào bạn có được ánh sáng?

B: Chỉ hấp thụ nó vào cơ thể mình.

D: Ánh sáng đến từ đâu?

B: Không đến từ bất cứ nơi nào cụ thể, chỉ là ở xung quanh. Không giống như tôi ăn một cái gì đó, chỉ là hấp thụ qua cơ thể.

D: Cơ thể có chết đi không, bạn biết ý tôi là gì chứ? Cơ thể có ngừng tồn tại bất cứ lúc nào không?

B: Vâng. Cơ thể sẽ dần hao mòn. Khi cơ thể đã được sử dụng trong một khoảng thời gian, sau đó chúng tôi vứt bỏ nó và giữ một cơ thể mới.

D: Cơ thể trở nên không thể sử dụng được nữa?

B: Điều đó không đúng. Không, cơ thể không chết. Đó là năng lượng. Nó có thể tái tạo.

D: Ý bạn là cơ thể được giảm xuống đến mức năng lượng?

B: Không, nó là năng lượng thuần.

D: Nhưng bạn nói sau một thời gian nhất định, bạn đến một thân thể khác?

B: Đó không phải là chúng tôi. Đó là một số sinh mệnh khác trên con tàu. Cơ thể của họ sẽ chấm dứt tồn tại, bởi vì một số thiên về vật lý hơn, và một số thiên về năng lượng hơn. Tôi thiên về năng lượng nhiều hơn.

D: Nhưng bạn đã chọn để xuất hiện trên con tàu mà bạn đang nói đến?

B: Vâng. Nó giống như nơi tôi xuất xứ, những sinh mệnh trên hành tinh nhà của tôi, nơi tôi đã dành rất nhiều thời gian trải qua ở đó.

D: Tôi nghĩ một cơ thể thuần năng lượng sẽ không cần phải có bất cứ thứ gì, phải không?

B: Vâng, nó có hình dạng, giống như một đường viền, nhưng nó ít… đặc rắn? Chúng tôi di chuyển tự do hơn là một sinh mệnh thiên về hình thể vật lý.

Tôi quyết định chúng tôi sẽ không tìm hiểu nhiều hơn trong thời điểm này, vì vậy tôi chuyển anh ấy đến một ngày quan trọng. Từ phần mô tả, tôi nghĩ cô ấy có lẽ đã chuyển sang một kiếp sống khác, dù vẫn có vẻ ngoài hành tinh, nhưng vật lý hơn. Cô trở nên rất đau khổ và buồn bã, cho thấy dấu hiệu của sự khó chịu khi mô tả những gì đang xảy ra. “Chúng tôi đang chiến tranh với… là thiên hà… một cuộc chiến. Nhiều, nhiều tàu.”

D: Chúng ở trong bầu khí quyển của Trái Đất?

B: Không. (cô ấy đã gần khóc) Tôi không biết chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi ở đâu đó ngoài không gian. (Cảm xúc) Chuyện này không nhất thiết phải xảy ra! Không có lý do gì để chúng tôi chiến đấu! Chiến đấu không phục vụ mục đích!

D: Có ai đó tấn công bạn? 197

B: Có rất nhiều, nhiều đại diện trong những con tàu khác nhau. Đó không phải là giữa hai bên. Đó bốn bên khác nhau. Tất cả họ đều muốn cùng một thứ. Đó là do sự hiểu lầm và thiếu thông tin liên lạc.

D: Tôi nghĩ khi bạn đạt đến ngưỡng này, sẽ không còn bất kỳ nhu cầu nào về bạo lực.

B: Không. Những sinh mệnh này đến từ một hành tinh đầy tham lam và thù hận. Họ muốn mọi thứ cho chính họ. Họ không thuộc nhóm của chúng tôi.

D: Sự hiểu lầm gì gây ra chuyện này?

B: Tôi không biết. Đất đai? Bất động sản? Một số khu vực là của chúng tôi, và họ muốn chúng. Họ làm ra liên minh với một nhóm khác. Cuộc chiến đã diễn ra trong một thời gian dài. Chúng tôi đều sử dụng một số loại vũ khí bắn ra từ tàu, tàu thông minh. Rất to. Năng lượng, khi chúng bay qua, là khủng khiếp. Khi trúng, nó sẽ vô hiệu hóa một phần con tàu. Tôi không muốn chiến đấu, nhưng chúng tôi phải làm vậy. Đó là phương sách cuối cùng. Chúng tôi đã thử mọi thứ và họ sẽ không hiểu. Họ sẽ không cố gắng lắng nghe. Họ sẽ không cố gắng đi đến một thỏa thuận và giải quyết việc này một cách hòa bình. Chúng tôi đã thử thương lượng. Chúng tôi đã thử mọi thứ. Đây là cách giải quyết xung đột duy nhất mà họ biết. Chúng tôi không có lựa chọn.

Tôi chuyển cô ấy tiến tới để xem xung đột kết thúc thế nào, để xem cuối cùng chuyện gì đã xảy ra.

B: Họ đã biến mất. Và chúng tôi có đất của mình. Chúng tôi có thể sửa chữa và làm mới lại nó. Chúng tôi có hành tinh của mình và có thể sống trong hòa bình lần nữa. Chúng tôi không chết. Chúng tôi sống sót. Lại hòa hợp và hòa bình lần nữa, điều đó là tốt. Họ đã đi đâu đó khác, hoặc họ không còn ở đó nữa. Chúng tôi đã chiến thắng trong chuyện này —— nếu bạn muốn gọi đó là chiến thắng. Một số người trong họ đã chết. Nhưng họ đã quyết định tiến hành những cuộc chiến tranh của họ ở nơi khác.

Vì xung đột dường như đã được giải quyết, tôi chuyển cô ấy đến một ngày quan trọng khác, có vẻ như cô ấy lại nhảy vào một kiếp sống khác, nhưng vẫn ở trong một hình thể người ngoài hành tinh. Đến giờ cô ấy đã không che giấu gì thậm chí như một cuộc sống vật lý mờ nhạt của Trái Đất. Khi đi vào cảnh tiếp theo, lúc đầu cô gặp khó khăn trong việc giải thích những gì nhìn thấy.

B: Tôi không biết nó là gì. Đó là hành tinh cằn cỗi này. Nhưng có một cái gì đó xung quanh khu vực này của hành tinh. Tôi đang cố gắng tìm ra. Ồ! (Một sự khải ngộ.) Chúng tôi thấy có một hành tinh mới cần phải có người ở. Nó là cằn cỗi. Đó là sự khởi đầu của… sự ra đời của một hành tinh mới. Có nhiều con tàu ở đó vây quanh nửa hành tinh này. Và họ đến từ mọi nơi khác nhau. Nhưng chúng tôi làm việc cùng nhau như một nhóm để mang lại sự sống cho hành tinh này.

D: Nó không có bất kỳ sự sống nào ở thời điểm này? (Vâng) Bạn cần làm gì để mang lại sự sống?

B: Gieo trồng thực vật trên hành tinh và chúng sẽ nhân lên.

D: Bạn lấy sinh vật ở đâu?

B: Chúng tôi đưa chúng đến từ những nơi khác.

D: Đấy là những gì bạn làm, thu thập chúng ở những nơi khác nhau?

B: Không. Tôi giúp tổ chức và trồng thảm thực vật trên hành tinh này. Mỗi con tàu có đặc sản riêng của họ, và đặc sản của tôi là thảm thực vật.

Tôi đã không nhận ra cô ấy đang ở trong một kiếp khác, vì vậy tôi hỏi, “Bạn đang làm công việc giảng dạy. Đấy có phải là nhiệm vụ khác không?”

B: Đó là một cái gì đó khác. Đó không phải là tôi.

Rồi tôi hiểu. Cô đã chuyển sang một kiếp khác, nhưng vẫn là một người ngoài hành tinh. Giọng của Beth dần bắt đầu thay đổi từ lúc này —— bị ngắt đoạn và máy móc. Cô mô tả mình có một cơ thể ngắn màu xám mặc bộ đồ màu xám.

D: Nhưng công việc của bạn bây giờ là giám sát việc gieo trồng các sinh vật?

B: Không giám sát. Tôi là một công nhân, với những người khác. Chúng tôi có một công việc lớn. Rất nhiều đất cho thực vật.

D: Làm thế nào bạn biết những gì sẽ phát triển ở đó?

B: Có nhiều thí nghiệm được thực hiện trên hành tinh để xem cái gì hiếu khách nhất.

D: Và bạn bắt đầu với sinh vật đầu tiên?

B: Cây nhỏ. Có rất nhiều người trong chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu ở một khu vực và sau đó di chuyển đến các khu vực khác, trồng nhiều loại khác nhau.

Câu chuyện này quen thuộc với tôi. Tôi đã bao trùm việc gieo hạt (hoặc bắt đầu) sự sống trên hành tinh Trái Đất trong hai cuốn sách: Keepers of the Garden và The Custodians. Tại thời điểm thu thập thông tin và viết những cuốn sách đó, câu chuyện có vẻ hơi lạ. Nhưng bây giờ tôi đã nghe nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và tôi biết đó là phiên bản thực sự của phương pháp khởi đầu sự sống. Tôi đã chấp nhận nó như là sự thật. Tôi không biết cô ấy có nói về hạt giống của hành tinh Trái Đất hay không, nhưng tôi đã được bảo rằng sự sống được tạo ra theo cùng cách trên rất nhiều hành tinh khác khi chúng đạt đến giai đoạn đó trong sự phát triển của mình. Đó là một cách phổ biến để lan truyền sự sống, và đã được thực hiện trong hằng hà sa số thiên niên kỷ của thời gian lùi vào vô tận.

D: Bạn sẽ thấy cái nào có thể sinh trưởng?

B: Chúng tôi biết từ các thử nghiệm mà sẽ sinh trưởng của mình.

D: Bạn sẽ ở lại đó và xem sự phát triển?

B: Vâng, chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi thảm thực vật được thiết lập. Sau đó, chúng tôi di chuyển đến một khu vực mới và trồng nhiều hơn.

D: Sẽ không mất nhiều thời gian?

B: Chúng tôi có tất cả thời gian mình cần. Bây giờ, chúng tôi trồng thảm thực vật, tàu của chúng tôi sẽ ở lại bao lâu cần thiết. Chúng tôi cho các chất dinh dưỡng để giúp thiết lập cây trồng.

Cô ấy gặp khó khăn khi nói. Mỗi từ đều phát ra một cách đơn lẻ, như thể đó là một năng lượng khó phát âm. Tôi đã gặp tình huống này xảy ra trước đây, đặc biệt là khi một người xám nhỏ cố gắng giao tiếp. Một ví dụ rất đáng chú ý ở trong cuốn The Custodians của tôi. Đây chủ yếu là vì trong trạng thái tự nhiên của mình, họ không giao tiếp bằng lời nói, mà từ tâm trí đến tâm trí. Vì vậy, họ phải sử dụng từ vựng từ tâm trí của thân chủ.

D: Còn về các loài động vật thì sao? Bạn cũng làm việc đó?

B: Công việc của tôi là về thực vật. Tôi không biết những chuyện người khác làm.

Đây có thể mất một khoảng thời gian rất lâu, vì vậy tôi chuyển cô ấy đến một ngày quan trọng. Và cô ấy mỉm cười. “Hành tinh thật đẹp.”

D: Bạn có thể nhìn thấy nó từ tàu của bạn?

B: Không. Tôi đang đứng trên hành tinh. Nó thật đẹp.

Giọng cô thay đổi một lần nữa, có một sự mơ màng, hóm hỉnh, và một giọng lạ. Cô ấy đã chuyển sang một thực thể khác?

B: Mọi cái cây của chúng tôi đã phát triển. Và có rất nhiều thảm thực vật. Rất đẹp. Chúng tôi đã thành công trong kế hoạch.

D: Bước tiếp theo là gì?

B: Có nước, và bây giờ họ sẽ mang đến những con vật, những loài khác nhau.

D: Chúng đến từ đâu?

B: Chúng được phát triển trên những con tàu này.

D: Bạn có nhận được chúng từ các nơi khác không?

B: Vâng, chúng tôi chọn cái tốt nhất.

D: Và bây giờ bạn thấy cái gì sẽ sống sót?

B: Chúng tôi biết những gì sẽ tồn tại. Tất cả đều được kiểm soát.

D: Đây rất tốt, nhưng phải mất một thời gian dài để làm mọi chuyện, phải không?

B: Đây là điều chúng tôi sống cho.

Bây giờ là lúc gọi tiềm thức ra và nhận một số câu trả lời. “Tại sao bạn lại chọn những kiếp đó cho Beth thấy hôm nay?”

B: Đó là để cô ấy biết mình là ai. Cô ấy là một sinh mệnh từ các hành tinh khác, đã dành phần lớn thời gian sống của mình trên các hành tinh khác, và những nơi khác ngoài Trái Đất. Cô ấy tự hỏi về điều này nhiều lần, và cô ấy đã biết.

D: Vậy bạn muốn cô ấy biết đó là sự thật? (Vâng) Nghe có vẻ như cô ấy là một người tốt, đã tham gia vào nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tại sao cô ấy quyết định bước vào cơ thể con người nếu đa số các kiếp sống đều ở trên tàu vũ trụ hay các hành tinh khác?

B: Bởi vì đây là thời điểm thích hợp. Cô ấy đã không có một kiếp sống nào trên Trái Đất cho đến bây giờ.

D: Vậy thì sẽ thật xa lạ khi cô ấy bước vào một cơ thể vật lý.

B: Vâng. Đã có những điều chỉnh và một số cảm giác khó chịu cần phải vượt qua. Cô ấy đã làm rất tốt.

D: Cô ấy nói mình vẫn còn một số khó chịu.

B: Vâng. Chúng tôi biết điều đó và các điều chỉnh đang được thực hiện, nhưng cô ấy chống lại các điều chỉnh. Đó là nỗi sợ không biết cái gì đang xảy ra trong cơ thể vật lý.

D: Cô ấy được sinh ra từ cha mẹ vật lý, phải không?

B: Cô ấy đi vào thể xác sau khi cơ thể được hình thành. Cô ấy được giao cho cơ thể vật lý này.

Beth đã có một số vấn đề thể chất. Cô từng có hai cuộc phẫu thuật, nhưng vấn đề vẫn còn ở đó.

B: Khi cô ấy bước vào cơ thể, thì —— bạn có thể nói là, không hạ cánh hoàn hảo. Cô ấy vào cơ thể quá nhanh và bị lệch. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng sửa lại sai lệch này.

D: Việc này gây ra vấn đề với đầu gối và vai cô ấy?

B: Tất cả các vấn đề của cơ thể. Thực thể đã vào thân thể này “bị méo” và quá nhanh, do đó đã xảy ra sự cố căn chỉnh. Thực thể đã bị lệch sang một bên.

D: Tôi đã nghĩ đôi khi đó là một sự điều chỉnh khi thực thể trước giờ chưa từng ở trong cơ thể con người.

B: Vâng, đó cũng là một phần của vấn đề. Nhưng cô ấy có thể vượt qua điều này bằng cách cân bằng năng lượng của mình, và tiếp thêm năng lượng cho mình. Vâng, chúng tôi sẽ giúp cô ấy về việc này. Chúng tôi biết về các cuộc phẫu thuật, và cô ấy sẽ sớm được giúp đỡ. Cô ấy phải học cách cân bằng năng lượng của mình trước, sau đó chúng tôi sẽ thực hiện những điều chỉnh cuối cùng. Cô ấy cần phải cho chúng tôi biết khi nào cô ấy cảm thấy khó chịu và thể hiện điều đó với chúng tôi, như vậy chúng tôi sẽ biết những gì thể vật lý đang trải qua. Đó là một vấn đề về cấu trúc bẩm sinh của thể vật lý. Chúng tôi có thể giảm bớt một số khó chịu, nhưng cô ấy không biết rằng cô ấy nên hỏi. Chúng tôi không thể can thiệp trừ khi được phép. Cô ấy ở đây để mang đến kiến thức (như những kiếp sống khác). Tôi bị giới hạn số lượng thông tin mà cô ấy có thể có vào lúc này. Nhiệm vụ của cô ấy sẽ sớm được mở ra. Cô ấy phải kiên nhẫn. Cô ấy sẽ có thể giúp đỡ và tạo ra một sự khác biệt, vì cô ấy đã muốn suốt cả đời mình. Nó nằm quanh góc. Nhiệm vụ sẽ diễn ra nhanh chóng, cô ấy sẽ biết và được cho thấy những gì cần làm.

Trong công việc của mình, tôi đã gặp nhiều người khác —— những người được cho biết họ là lần đầu tiên đến Trái Đất. Tôi hỏi, “Những người đã đến Trái Đất lần đầu tiên trong một cơ thể con người, tất cả họ đều có nhiệm vụ giúp đỡ sao?”

B: Tất cả họ đều đang giúp đỡ, nhưng theo những cách khác nhau. Vâng, ban đầu họ sẽ giúp đỡ để chỉ đường. Sinh mệnh từ những thế giới khác không ở đó để làm tổn thương con người. Nhưng sau đó, sau lần tiếp xúc ban đầu này, sẽ có những nhiệm vụ và công việc khác cho những người này hoàn thành, và giúp nhân loại làm nên ý chí của Thượng Đế.

D: Tôi được bảo những người đã ở đây trong rất rất nhiều kiếp sống trên Trái Đất đều ít nhiều bị khuyết tật. Những người mới đến như Beth không có nghiệp và những thứ khác để giải quyết. Họ dễ thực hiện chức năng hơn.

B: Vâng, họ có thể vượt qua cuộc sống của mình và tập trung vào nhiệm vụ bản thân.

* * *

Thay vì đi vào tiền kiếp, Joanne lập tức đến một nơi tuyệt đẹp ánh sáng rực rỡ chiếu sáng trên một thành phố tinh thể. “Tinh thể khác màu ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi thứ là tinh thể và nước tinh khiết tươi mát nhỏ giọt trên chúng. Có một ánh sáng rực rỡ rạng ngời chiếu lên các tinh thể. Ánh sáng ở trên và phản chiếu các tinh thể. Có mọi kích cỡ khác nhau, một số lớn và một số nhỏ. Tôi biết đó là một thành phố tinh thể, nơi mọi thứ được làm bằng tinh thể.” Rồi cô bật khóc với cảm xúc như vậy, thật khó để ghi băng. Cô nức nở khi nói, “Ánh sáng có cảm giác như đang ở nhà! Nhà! Tôi hạnh phúc trên hành tinh này, nhưng có vẻ như tôi không thuộc về nơi này. Tôi chỉ đến thăm Trái Đất. Nó giống như trên đường về nhà, một nơi nghỉ chân —— một nơi nghỉ ngơi đẹp đẽ, xinh đẹp. Thực sự cảm thấy thành phố tinh thể giống nhà hơn, nhưng có ánh sáng đó. Cảm giác như tất cả đều giống với tôi. Giống như Trái Đất là nhà của tôi, và tôi đến thăm đây. Còn thành phố tinh thể thì cảm giác giống như nhà đối với tôi, nhưng tôi không biết đó có phải là nhà của tôi không.”

D: Nếu ở đó đẹp vậy, thì tại sao bạn lại rời khỏi?

J: (Khóc lần nữa.) Tôi không biết tại sao! Tôi đã có một kế hoạch. Tôi nghĩ đó là do chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ, nhưng tôi không biết chính xác lý do… Có vẻ như đó là kế hoạch của tôi cùng với những người khác. Đó là một kế hoạch. Cảm thấy như một thỏa thuận. Tôi đã đồng ý.

D: Bạn đồng ý cái gì? Bạn có biết không?

J: (Tạm dừng) Tôi nghĩ tôi biết. Đó là để chứng minh tình yêu; là tình yêu vô điều kiện; chỉ như vậy; có sẵn. Kế hoạch này là với các sinh mệnh cao hơn khác, và tôi đồng ý làm điều đó với nhóm sinh vật cao hơn đó.

D: Có ai yêu cầu bạn làm điều đó không?

J: Vâng, tôi tình nguyện, vì tôi tự tin mình có thể làm điều đó.

D: Trước khi bạn tình nguyện đến, có ai cho bạn thấy Trái Đất sẽ như thế nào không?

J: Tôi không nhớ một lời cảnh báo nào. Tôi nghĩ tôi tràn trề yêu thương và rất tự tin. Và nó gần như một cú sốc văn hóa. (Khóc lần nữa.) Không! Tôi không biết, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ trước khi tôi được sinh ra! Tôi đã thay đổi tâm trí mình! Tôi đã thay đổi tâm trí mình! Khi tôi bước vào đứa bé, tôi muốn thay đổi ý định, nhưng họ nói đã quá muộn. Kế hoạch được tiến hành, và tôi được sinh ra. Đã quá muộn, nhưng tôi vẫn chọn làm điều này. Tôi nói, “Nếu có thể làm, thì tôi sẽ có thể làm. (Khóc lần nữa.) Tôi biết tôi có thể làm!”

D: Bạn thực sự nghĩ mình có thể tạo ra sự khác biệt.

J: Ôi, nhưng đau đớn quá. (Khóc) Nó làm tôi đau lòng.

D: Tại sao bạn cảm thấy khó chịu?

J: (Khóc rất nhiều.) Ở đây, nó đau vì tôi muốn kết nối ở tầng thứ tim. Điều này không xảy ra thường xuyên. Thật khó để tìm những người có thể kết nối sâu sắc.

D: Ý bạn là nó giống như tìm kiếm, để tìm ra những người sẽ cảm thấy giống vậy?

J: Tôi không biết tôi tìm kiếm. Tôi chỉ khao khát vài kết nối thực sự sâu sắc hơn.

D: Nhưng bạn đang nói qua một cơ thể mà chúng ta gọi là “Joanne”. Đó có nghĩa đây là lần đầu tiên bạn tiến vào cơ thể con người?

J: Tôi không biết. Nó chỉ có vẻ không thực, và… một cú sốc! Nếu tôi có thời gian khác, thì có lẽ tôi sẽ quen với nó hơn. Cho nên tôi không biết.

D: Nhưng bạn đã thực hiện một thỏa thuận, và bạn muốn tạo ra sự khác biệt.

J: Tôi làm và tôi lo rằng tôi không làm được! (Khóc một lần nữa) Tôi đã được bảo rằng tôi sẽ tạo ra sự khác biệt, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải làm nhiều hơn. Không phải chỉ bởi tồn tại. Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để tạo nên sự khác biệt. Tôi chắc chắn rằng sự hiện diện của tôi đã là đủ, rằng tôi sẽ không phải làm gì, nhưng tôi quên quá nhiều, rất nhiều, rất nhiều tình yêu cần phải được ra ngoài đó. Tình yêu đích thực. Tôi chỉ muốn đi nhiều hơn.

D: Bạn biết con người như thế nào. Họ vô tri. Và bạn không thể thay đổi họ.

J: Bạn không thể; bạn không thể, không thể. Bạn chỉ yêu họ và chỉ nhìn thấy ánh sáng của họ. Và bạn yêu họ, ngay cả khi họ không yêu bản thân họ. Bạn chỉ cần yêu họ để họ thực sự có thể cảm thấy một chút ánh sáng trong bản thân họ, như thế họ có thể làm việc với nó.

D: Tại sao điều đó quan trọng như vậy?

J: Tại sao tình yêu lại quan trọng như vậy? Đối với tôi để thể hiện tình yêu? Như vậy họ có thể, đối với chút ít mà tôi có thể chạm vào họ, họ có thể cảm thấy một cái gì đó bên trong họ. Giống như chạm vào thứ gì đó thật hoàn hảo, chỉ chạm vào nó là đủ để họ đi, “Ô!”

D: Chỉ tạo ra sự khác biệt. Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng đến mức bạn đánh thức nó ở những người này?

J: (Khóc lần nữa) Bởi vì hầu hết những người này thực sự vẫn đang ngủ, và họ không hiểu. Không sao. Đó là một phần trong hành trình của họ.

D: Mọi người đều ở trên những lộ trình khác nhau. Mọi bài học đều khác nhau, và nhiều người trong số họ đang ngủ. Nhưng khi bạn tình nguyện đến, bạn thấy nó khó hơn bạn tưởng.

J: (Rất xúc động) Chính vậy! Tôi đã dành rất nhiều thời gian sống ở ngoài thân thể mình. Tôi uống rượu khi còn vị thành niên. Tôi sợ họ bỏ tôi lại ở đây. Vì vậy, tôi đã cố gắng thoát khỏi chuyện tôi đã đồng ý làm bằng cách rời khỏi cơ thể mình.

D: Và bạn đã tìm được cách để đào thoát, nhưng bạn không thể rời khỏi chừng nào bạn vẫn còn có việc phải làm.

J: Vâng, đào thoát —— đó là một từ tốt hơn —— đào thoát.

D: Bạn đã đi đâu khi bạn dành nhiều thời gian ra khỏi cơ thể của bạn?

J: Nơi tôi đã đi đến rất yên bình và tĩnh lặng, chỉ là một nơi tôi muốn ở.

D: Nhưng bạn phải quay lại, phải không?

J: Lần nào cũng vậy!

D: Bởi vì đây là cơ thể của bạn, và bạn gắn liền với nó.

J: Đúng vậy, và theo thời gian tôi đã phát hiện ra điều đó. Tôi đã phát giác, thực tế có thể là ba đến sáu năm trước, tôi khoảng ba mươi. Đó là khi tôi bắt đầu ý thức và nhận ra những gì tôi đang làm. Tôi không biết! Tôi không biết rằng tôi đang đào thoát. Sau đó, tôi không uống rượu nữa. Tôi sẽ rời đi. Tôi bắt đầu nhận ra sau khi tham gia các lớp học. Tôi thậm chí không biết tôi đang làm điều đó. Tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào trong ngày. Chỉ cần đào thoát. Chỉ cần ra khỏi cơ thể tôi. Tôi đã suy sụp.

D: Tôi nghĩ nó xảy ra khi bạn đang ngủ.

J: Có thể không phải đối với tôi. Tôi có thể ở đó trong một phút.

D: Bạn chỉ cần kết nối. (Vâng) Và những người xung quanh sẽ không biết bạn đã đi rồi?

J: Vâng, bởi vì tôi có vẻ như vẫn ở đó. Tôi thậm chí sẽ trả lời câu hỏi. Tôi thậm chí còn nói chuyện, nhưng tôi không thực sự ở đó. Họ có thể nghĩ rằng tôi chỉ mông lung một chút hoặc không quan tâm.

D: Nhưng bạn vẫn có thể làm công việc của mình?

J: Vâng, vâng. Tôi nhớ bản thân cố gắng ở trong cơ thể mình. Vào năm 1991, tôi sụp đổ, bởi tôi nhận ra rằng tôi không để bản thân mình ở đây và cảm thấy đau đớn.

Điều đã xảy ra nghe như một sự cố tình cảm. Cô đã có vấn đề với chồng, sự say xỉn của anh ta đã làm tổn thương cô. Chuyện lên đến đỉnh điểm khi cô ấy bắt đầu khóc và không thể dừng lại. Cô ấy tiếp tục nói, “Tôi không thể làm được điều này, và quá đau thương!” Có lẽ đó là xả ra những cảm xúc bị dồn nén trong nhiều năm. Sau khi bộc lộ những cảm xúc đó, cô ấy nói đã lâu rồi mới có thể cảm nhận được gì đó. Thế giới của cô đã thực sự đổ sụp vào cô. Như thể cô đã trải qua nhiều năm chạy trốn khỏi cuộc sống, và cuối cùng cũng đến lúc phải đối mặt với việc cô không thể thay đổi nỗi đau cô cảm thấy xung quanh mình. Đó chắc chắn là một sự thức tỉnh. “Tôi bắt đầu chịu áp lực. Tôi chỉ tiếp tục làm nghĩa vụ của mình đối với người khác, và tôi bắt đầu ngày càng ý thức hơn về những gì xung quanh tôi. Tôi phải lựa chọn sống một cách có ý thức và cảm nhận được nỗi đau khi tôi tiếp tục sống. Không cố gắng thoát khỏi nó. Bây giờ tôi biết cơn đau thực sự giúp tôi từ bi hơn, cho bản thân và cho người khác. Tôi đoán trong vài năm qua, tôi đã chuẩn bị bản thân hoặc đang phát triển để có thể tạo ra sự khác biệt mà hoàn thành lý do tôi đến đây. Tôi đang học. Đó là điều tôi phải làm. Điều mà tôi muốn; đấy là một phần của tôi.”

Joanne làm việc trong một bệnh viện, với nhà tế bần, cô ấy đang sử dụng sự tự tin mới tìm thấy ở đó. “Tôi luôn có thể thể hiện tình yêu, nhưng nó vượt xa điều đó. Còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều hơn trong kế hoạch của tôi so với chỉ tình yêu hàng ngày. Còn gì nữa. Tôi không biết giải thích thế nào. Đó là ra ngoài đó và thúc đẩy tình yêu vô điều kiện, để mọi người có thể biết.” Cô phát hiện mình có thể làm điều này chỉ bằng cách chạm vào người khác, bằng hai bàn tay và đôi mắt của cô. Bằng cách nhìn vào mắt họ. “Tôi biết khi nào họ nhận được nó, biết nó. Thật đau thương, nhưng tôi luôn làm điều đó vì tình yêu. Tôi càng ngày càng nhận thức được sự đụng chạm tạo ra sự khác biệt lớn này, đặc biệt là trong những giờ cuối cùng của họ. Tôi không biết giải thích thế nào. Bạn không cho tình yêu, bạn là tình yêu. Bạn yêu! Không quan trọng đó có phải tội phạm hay không, bạn chỉ yêu người đó thôi.”

Tiềm thức ra và nói, “Cô ấy không hiểu được tác động của mình. Mọi người đã ảnh hưởng đến cô ấy, nhưng cô ấy không hiểu ảnh hưởng của mình đối với mọi người. Nhưng bây giờ cô ấy ý thức hơn về ảnh hưởng của cô ấy.” Tôi hỏi tại sao nó lại cho Joanne thấy điều này. “Đã đến lúc Joanne biết, cảm nhận nó và tự tin với nó.”

D: Chúng tôi đã mong chờ đi đến những tiền kiếp, nhưng thay vào đó bạn chọn cho cô ấy thấy một thành phố tinh thể xinh đẹp.

J: Đó là những gì về cô ấy. Tiền kiếp là vô nghĩa. Cô ấy là về tình yêu.

D: Thành phố tinh thể mà cô nhìn thấy là gì? Cô ấy nói nó giống như một chỗ nghỉ chân.

J: Giống như một khía cạnh cao hơn của nơi tôi… nơi tôi cư trú.

D: Liệu nó có ở trên —— cái mà chúng ta gọi là cõi tinh thần không?

J: Vâng. Nó thực sự không phải một nơi vật lý. Nhưng tôi đang nhìn vào tất cả các tinh thể với nước tinh khiết và ánh sáng thuần. Trên và vượt ra ngoài các tinh thể là ánh sáng trắng thực sự tươi sáng. Nó giống như thành phố tinh thể và ánh sáng rực rỡ đó thực sự gần nhau. Có vẻ như đó là khía cạnh cao hơn của tôi.

D: Có phải Joanne đã từng sống trong thế giới vật lý trên Trái Đất trước đây không?

J: Không. Cô ấy là một phần của ánh sáng, và cô ấy đã chọn đến bởi đã tới lúc đánh thức mọi người.

D: Tôi nghĩ cần có linh hồn rất can đảm để tình nguyện đến đây lúc này. Rất khó khăn đối với những người hiền lành chưa từng ở đây trước giờ.

J: Họ sợ, và việc này thật đau thương.

D: Họ cảm thấy nó nhiều hơn những người đã có rất rất nhiều kiếp sống trên Trái Đất. Nhưng tại sao cô ấy lại cần giúp mọi người thức tỉnh?

J: Có sự chuyển đổi lớn đang diễn ra, đây là thời gian và cơ hội cho con người thức tỉnh. Cô ấy phải giúp họ thức tỉnh qua tình yêu của mình, nhưng không phải làm điều đó một cách mạnh mẽ, chỉ bằng con đường yêu thương vô điều kiện. Cô ấy phải học cách trở nên vô tư, cho dù người khác có nhận được hay không, bởi cô ấy rất nhạy cảm và đau khổ khi bị từ chối.

D: Nhưng không phải ai cũng sẽ nhận được.

J: Và cô ấy biết điều đó. Cô ấy nên làm điều đó theo bất kỳ cách nào có thể; theo bất kỳ cách nào mang lại niềm vui và sự thỏa mãn cho cô ấy. Trong bất kỳ cách nào mà cô ấy có thể chạm vào bất cứ ai. Cô ấy không cần phải chạm vào cơ thể, mà chỉ chạm vào sự hiện diện của họ. Tuy nhiên, có một cái gì đó với tiếp xúc vật lý, và cô ấy đang khám phá ra nhiều hơn và nhiều hơn nữa —— nó thực sự chạm vào.

Joanne cũng đã làm âm điệu, tạo ra âm thanh khi cô ấy làm việc với mọi người. Cô muốn biết tại sao mình cảm thấy cần phải làm điều này. “Joanne nhận ra rằng hát lên những âm thanh sẽ chữa lành theo chiều kích. Chúng chữa lành.” Cô cũng nói đôi khi mình hát bằng một thứ tiếng lạ. Cô không biết nó đến từ đâu, đó cũng tự phát. “Ngôn ngữ không được hiểu, bởi vì nó không dành cho tâm trí. Nó dành cho trái tim. Vì vậy, người ta ở đây để nhận. Họ cảm thấy nó trong tâm trí thay vì biết trong đầu mình.”

D: Nó có phải ngôn ngữ Trái Đất không? (Không) Ngôn ngữ đó từ đâu?

J: Cõi giới Thiên Thần.

D: Đó có nghĩa cô ấy là một thành viên của cõi giới thiên thần trước khi đến Trái Đất? (Cô thì thầm, “Vâng.”) Và cô ấy mang ký ức về những âm thanh, lời nói và âm nhạc đó? (Vâng, vâng.) Có mối liên hệ nào với cõi giới thiên thần và thành phố tinh thể không?

J: Đó là kết nối.

D: Một thành viên cõi giới thiên thần đến Trái Đất lần đầu tiên là chuyện không bình thường.

J: Nó xảy ra. Họ thực sự không bắt buộc phải làm vậy, nhưng họ có thể chọn để tồn tại.

D: Khó khăn hơn khi đến từ một nơi tuyệt đẹp đầy yêu thương.

J: (Cô thở dài.) Ồ, vâng.

D: Tôi luôn nghĩ con người và các thiên thần có nhiệm vụ khác nhau để thực hiện, và họ sẽ không muốn đến Trái Đất.

J: Họ lựa chọn. Cô ấy đang bắt đầu hiểu thông; cô ấy đang học. Không dễ, nhưng cô ấy làm rất tốt.

D: Tôi được cho biết vấn đề là, hầu hết mọi người trên Trái Đất đã ở đây quá lâu; trải qua quá nhiều kiếp sống và tích lũy quá nhiều nghiệp.

J: Vâng, nó là vô tận; bất tận; mãi mãi.

D: Đó là lý do những sinh mệnh khác đang được gửi đến? Họ không bị mắc kẹt?

J: Không, không. Tôi lựa chọn; Tôi lựa chọn. Tôi đã lựa chọn đến. Để hướng dẫn mọi người, để giúp họ. Như thế bằng cách nào đó, theo một cách nhỏ bé nào đó, họ có thể nhận ra những gì đang xảy ra. Chỉ bằng cách nhỏ nhất, bởi đó có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho họ. Nó có thể thay đổi họ để thực sự suy nghĩ về cái mà là tất cả về nó.

Khi đang gõ phần này, tôi đột nhiên nghĩ đến những lời trong Kinh Thánh nói về việc làm vui những thiên thần mình gặp mà không biết. Đối xử với mọi người như nhau, bằng lòng tốt, bởi bạn không bao giờ biết khi nào mình có thể làm vui một thiên thần mình gặp mà không biết. Bạn không bao giờ biết mục đích thực sự của một người cho việc ở trên Trái Đất, và để tương tác với bạn, ngay cả khi chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều này đặc biệt đúng, vì thậm chí Joanne cũng không biết về di sản thực sự của cô. Cô hy sinh rất nhiều để đến với thế giới của bóng tối và mật độ này, với hy vọng dẫn nhập một ánh sáng nhỏ bé giúp hướng dẫn con người. Điều này sẽ làm cho tất cả chúng ta nhận thức được tầm quan trọng khả năng của một sự đụng chạm đơn giản hoặc nụ cười đối với người khác. Nó đều có thể tạo nên sự khác biệt.

* * *

Một người đàn ông đến từ Anh, và chúng tôi đã có hai phiên. Ông đã trải qua bốn ca ghép thận. Tôi cảm thấy điều đó tự nó không bình thường, vì tôi không nghĩ họ sẽ cho một người nhiều đến như vậy. Sau lần thứ ba, ông gần như đã chết, và trải qua nhiều tháng trong bệnh viện, nơi ông đau đến mức phải tiêm an thần để giữ ông bất tỉnh. Ngoài ra, ông đã thở máy trong nhiều tháng. Bất cứ khi nào cuối cùng ông bắt đầu ra khỏi nó, ông gặp khó khăn bởi cơ bắp đã không được sử dụng. Ông không thể ăn, không thể nói, và gặp khó khăn ngay cả khi học lại cách thở. Khoảng thời gian đó thật đau đớn và thận ghép không thành công. Ông lần đầu bị suy thận khi mới 16 tuổi và bây giờ đã 41. Cho đến nay thận ghép thứ tư đang hoạt động, nhưng chỉ mới một năm kể từ khi nó được ghép vào. Vì hiện đang dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch, ông rất dễ bị nhiễm trùng. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, ông bị nhiễm trùng huyết, nơi cơ thể bị vi trùng và vi sinh vật nhất định ức chế, nó không thể hoạt động. Vậy nên ông đã có một thời gian rất khó khăn vất vả.

Khi tiến hành phiên, thay vì quay trở lại tiền kiếp như chúng tôi mong đợi, ông ấy đã đi —— giống như nhiều người khác bây giờ —— vào ánh sáng, và muốn ở lại đó, không muốn rời đi. Khi tôi gọi tiềm thức, tôi đặc biệt muốn tìm hiểu lý do tại sao ông lại chọn trải nghiệm thế này? Bởi vì chúng tôi biết chúng ta chọn nó. Tại sao ông ta lại muốn có những vấn đề về thận có thể tạo ra nhu cầu bốn ca ghép thận? Tiềm thức cho biết đây là cuộc sống đầu tiên của ông trên Trái Đất. Ông quyết tâm trải nghiệm mọi thứ. Mọi thứ hoàn toàn có thể trải nghiệm trong một cuộc đời. Có lẽ vì ông sẽ không ở đây quá lâu? Hay có lẽ ông ta sẽ không quay trở lại? Nhưng thay vì tiến hành dần dần như bạn thường làm, ông đã lựa chọn đưa nhiều nhất có thể vào một cuộc đời. Khi tôi hỏi về thời gian ông suýt chết, ông nói mình cũng chọn trải nghiệm điều đó, bởi ông muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi kề cận cái chết. Và ông cũng chọn trải nghiệm tất cả những nỗi đau đó. Ông muốn có tất cả những kinh nghiệm có thể có trong đời sống nhân loại. Ông ấy thực sự nhồi nhét rất nhiều vào một đời. Có vẻ như nhồi quá nhiều lên một linh hồn, trừ khi họ được xác định là vào đây và vượt qua nó lúc này. Bởi vì họ không biết họ có quay lại đây không. Trái Đất chắc chắn sẽ khác đi. Có lẽ họ sẽ không thể trải nghiệm những thứ như thế này nếu họ trở lại lần nữa. Đây là một lời giải thích khác thường, tôi nghĩ vậy. Tôi vốn nghĩ ông ấy sẽ quay lại một tiền kiếp giải thích nguyên nhân bệnh thận. Nhưng ông ấy nói khi trải qua tất cả những điều này, ông ấy chưa từng một lần tự hỏi, “Tại sao lại là tôi? Tại sao lại xảy đến với tôi?” Ngay cả khi còn nhỏ. Ông ấy đã bước tới và xử lý nó. Đó có thể là một phần của nó, bởi vì ở tầng thứ khác, ông biết mình đã tình nguyện cho việc này, và đây là điều ông muốn.

* * *

Một ca thú vị của một thanh niên đến từ Anh Quốc. Anh ta đã đánh liều lên máy bay, vì anh ta sẽ bị phơi nhiễm với người khác và bất kỳ virus cảm lạnh nào, hoặc các vi sinh vật mà họ có thể có, đặc biệt là trong không khí tái chế trên máy bay. Anh ta đã có cơ hội để tiến xa đến mức có một số phiên. Vì vậy, tôi hy vọng anh ta đã tốt được một chút bằng cách tìm ra những lời giải thích.

* * *

Gần như bất ngờ là một ca tôi đã làm vài năm trước ở London. Khi nói chuyện với một cô gái trẻ trong cuộc phỏng vấn, tôi hỏi về nghề nghiệp của cô khi đang cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về thân chủ trước khi chúng tôi có phiên. Cô ấy cộc lốc nói với tôi, “Tôi là gái điếm! Đó làm cô khó chịu sao?” Tôi nói với cô ấy, “Không, đó không làm tôi khó chịu nếu đó không làm bạn khó chịu.” Khi thấy tôi không có sự phán xét, cô ấy thư giãn và bắt đầu tin tưởng tôi. Trong phiên, chúng tôi phát hiện cô ấy là một tình nguyện viên làn sóng thứ hai đã đến để quan sát và báo cáo lại. Còn cách nào học về nhân loại tốt hơn là làm một gái mại dâm để học về hành vi tình dục của họ? Độc đáo, nhưng tôi coi như có giá trị đối với việc tích lũy thông tin về chủng tộc chúng ta. Có vẻ không gì là tầm thường, và tất cả đều có giá trị trong tổng tích lũy thông tin.

Chương 14
CẶP VỢ CHỒNG NGƯỜI-LẦN-ĐẦU

Vào những ngày đầu của công việc, tôi nghĩ trong lần đầu tiên nhập thể, linh hồn sẽ không thể đi thẳng vào thân thể vật lý trong nền văn minh và văn hóa quay cuồng của chúng ta. Tôi được cho biết trong lần nhập thể đầu tiên, họ sẽ tiến vào một số xã hội nguyên thủy, cuộc sống ở đó sẽ đơn giản hơn; bằng cách này họ có thể thích ứng đồng thời học cách sống trên Trái Đất và cách ứng phó với những con người khác trước khi bước vào kiểu sống hiện đại của chúng ta.

Bây giờ tôi phát hiện đó không phải luôn luôn như vậy. Tôi đang gặp nhiều người đặc biệt đã được gửi đến hoặc những người tình nguyện đến giúp trong những thời điểm đầy thử thách này. Họ nói họ đã được gửi đi làm các kênh năng lượng hoặc ăng-ten… Tất nhiên, những linh hồn nhẹ nhàng này gặp nhiều khó khăn, vì họ không có nền tảng của cuộc sống Trái Đất để chuẩn bị cho mình.

Tháng 10 năm 2004 tôi đã gặp hai trong số những người đặc biệt này, thậm chí còn khác thường hơn vì họ là vợ chồng. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi họ có thể tìm ra nhau giữa hàng triệu người trên thế giới, do đó năng lực giống nhau của họ có thể làm việc cùng nhau. Nhưng rồi, tôi cũng đã được bảo rằng không có gì là tình cờ xảy ra. Họ rõ ràng đã đồng ý và lập kế hoạch ở cõi bên kia trước khi nhập thể. Cả hai đều có những câu chuyện giống nhau trong khi nhập thần sâu dù họ không nhận thức được những điều này một cách có ý thức. Khi Tim ra khỏi đám mây, anh chỉ nhìn thấy một ánh sáng rất sáng. “Nó rất tươi sáng. Nó phát xạ, nó có tia sáng đi theo mọi hướng. Nó rất đẹp, nhưng bạn không thể nhìn thẳng vào nó. Nó cũng có nhiều màu sắc khác trong suốt. Nó rất nhẹ nhàng. Có rất nhiều tình yêu đến từ nó. Nó bao quanh giống như nó ôm lấy bạn.” Khi việc này xảy ra, tôi biết họ đã đi đến cõi tinh thần, hoặc trở về nguồn (hoặc Thượng Đế). Cũng có nhiều sinh mệnh năng lượng trông giống thế này. Tôi yêu cầu nó dẫn và cho Tim xem một cái gì đó quan trọng. Thay vì đi vào một tiền kiếp, anh ta được đưa tới một căn phòng có nhiều người mặc áo choàng. Anh ta không thể diễn tả được bất kỳ nét đặc trưng nào khi những sinh mệnh dễ dàng trôi nổi quanh phòng.

T: Tôi không thấy bất kỳ bức tường nào, nhưng cảm thấy đang ở trong một môi trường khép kín. Đây giống như một hội đồng, có một cuộc họp mà họ đã đến để thảo luận về tất cả các sự vật khác loại. Những thứ của vũ trụ. Tất cả các hành tinh khác nhau. Họ đang phải đưa ra quyết định cho các sinh mệnh khác loại hoặc cho… Tôi đoán sẽ là cho sự vật rung động thấp hơn. Cho những người không đạt được cảnh giới cao hơn hoặc rung động cao hơn. Đây là hội đồng giúp họ đưa ra quyết định trong quy trình của họ hoặc những gì họ sẽ làm.

Anh thấy mình có một loại thân thể mây khói giống hồn ma, cũng cảm thấy mình là thành viên của hội đồng này.

T: Bằng không, tôi sẽ không thể ở đây. Đây là rung động cao hơn, tần số cao hơn. Và họ giúp đưa ra quyết định. Họ không nhất thiết phải đưa ra quyết định, nhưng họ giúp đưa ra quyết định. Bất cứ điều gì thích hợp cho những sự vật rung động thấp hơn.

D: Làm thế nào họ thực hiện những quyết định này?

T: Có vẻ như mỗi sự vật rung động thấp hơn đều có những thứ nhất định cần phải học để có thể nâng rung động của họ lên một cảnh giới khác. Để giúp họ. Hội đồng thực tế giúp họ đưa ra các quyết định mà sẽ thực sự nâng cao rung động của họ.

D: Đây không phải là can thiệp?

T: Không, chỉ là một hình thức hướng dẫn.

D: Bạn có bất kỳ điều gì riêng biệt mà bạn đang làm việc lúc này không?

T: Chỉ là của phụng sự. Giúp đỡ. Cho hướng dẫn. Đó là những gì chúng tôi chỉ ở đây để làm. Để giúp họ đạt được những kiến thức.

D: Có dự án cụ thể nào mà bạn quan tâm lúc này không?

T: Có tất cả những dự án khác nhau các loại. Khi chúng tôi giúp đỡ rung động thấp hơn, đó cũng là đang giúp đỡ bản thân. Bởi vì nó cũng dạy cho chúng tôi giống như chúng tôi dạy họ. Nếu bạn phụng sự, bạn sẽ được trả công. Điều này giúp bạn kiếm được kiến thức.

D: Bạn có bất kỳ điều gì riêng biệt mà bạn đang làm việc lúc này không?

T: Chỉ là của phụng sự. Giúp đỡ. Cho hướng dẫn. Đó là những gì chúng tôi chỉ ở đây để làm. Để giúp họ đạt được những kiến thức.

D: Có dự án cụ thể nào mà bạn quan tâm lúc này không?

T: Có tất cả những dự án khác nhau các loại. Khi chúng tôi giúp đỡ rung động thấp hơn, đó cũng là đang giúp đỡ bản thân. Bởi vì nó cũng dạy cho chúng tôi giống như chúng tôi dạy họ. Nếu bạn phụng sự, bạn sẽ được trả công. Điều này giúp bạn kiếm được kiến thức.

D: Bạn đang làm việc với một hành tinh xác định nào đó vào thời điểm hiện tại?

T: Nó làm việc với tất cả các vũ trụ, không chỉ là một hành tinh.

D: Bạn đã phải trải qua những đời sống vật lý để đạt đến điểm mà bạn có thể tham gia hội đồng?

T: Không. Không phải trải qua đời sống vật lý. Chỉ bằng sự lựa chọn. Bạn có thể nâng cao mức rung động của mình, dù bạn không phải trải qua đời sống vật lý để tham gia vào hội đồng. Đôi khi nó có thể mất một khoảng thời gian. Nhưng đôi khi bạn có thể tiến bộ rất nhanh.

D: Bạn đã bao giờ có mong muốn trở thành vật lý không?

T: Vào thời điểm này thì không, không.

D: Bạn đang làm công việc của bạn bên kia.

T: Đó là tất cả những gì tôi cần làm.

D: Vâng, có vẻ là công việc rất quan trọng.

T: Đây là tất cả những gì tôi được yêu cầu làm.

Sau đó tôi chuyển anh ta đến thời điểm anh quyết định đi vào thể vật lý, nói đến cùng, tôi đang trao đổi với một thân thể vật lý trong chiều kích chúng ta. Anh ta đã quyết định đến đây và nhập thế. Tôi muốn biết có ai đó bảo anh ấy đến không.

T: Không, đó chỉ là sự lựa chọn. Và cơ hội ở đó. Nói cách khác, hình thể vật lý phù hợp đã ở đó tại thời điểm của sự lựa chọn.

D: Có chuyện gì xảy ra khiến bạn làm lựa chọn không?

T: Để trải nghiệm. Vì đó là điều tôi chưa bao giờ làm trước đây. Nó chắc chắn là mới mẻ.

D: Bạn đã chọn cơ thể mà bạn sẽ tiến vào? (Vâng.) Nó trông như thế nào?

T: Đó là cái hiện tại. Không có những cái ở thời điểm khác.

D: Giải thích ý của bạn.

T: Nó là người bạn đang nói chuyện cùng.

D: Ý bạn là Tim chưa bao giờ có bất kỳ hiện thân vật lý nào trước đây? (Vâng) Tôi luôn nghĩ trong trường hợp đó, nó sẽ rất khó khăn, phải không? Đến thẳng từ cõi tinh thần tới sống theo cách chúng ta sống trên Trái Đất bây giờ. Không có bất kỳ tiền kiếp nào để tạo điều kiện cho người đó.

T: Rất khó. Nhưng có nhiều cách giúp họ làm các thứ. Có những thứ nhất định. Tôi không biết tôi có thể mô tả chúng với bạn không.

D: Tôi thực sự cảm kích nếu bạn có thể thử. Sự tương tự luôn tốt.

T: Giống như thông tin được cung cấp cho. Giống như bạn đi vào một căn buồng, và khi bạn đi ra, thông tin này đã được đặt trong bạn. Sau đó —— một khi nó đã được đặt bên trong bạn, thông tin này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng. Những thứ có liên quan.

Tôi biết anh ấy đang nói gì. Anh đang đề cập đến việc in dấu ấn.

T: Tôi nghĩ bạn không thể nhập thế mà không biết cái gì. Thậm chí dù những thông tin này đã được đặt bên trong, thì khó khăn vẫn còn ở đó. Nơi này rất khác biệt. Có rất nhiều thứ để học và trải nghiệm. Rời khỏi nơi tuyệt vời kia thật khó, nhưng đó là những thứ cần phải được trải nghiệm. Có một sự thay đổi lớn lao đang xảy ra ở thời điểm này trong lịch sử. Mọi thứ đang chuyển động rất nhanh; rất cấp tốc. Anh ta muốn có thể quan sát những điều này.

T: Tôi nghĩ bạn không thể nhập thế mà không biết cái gì. Thậm chí dù những thông tin này đã được đặt bên trong, thì khó khăn vẫn còn ở đó. Nơi này rất khác biệt. Có rất nhiều thứ để học và trải nghiệm. Rời khỏi nơi tuyệt vời kia thật khó, nhưng đó là những thứ cần phải được trải nghiệm. Có một sự thay đổi lớn lao đang xảy ra ở thời điểm này trong lịch sử. Mọi thứ đang chuyển động rất nhanh; rất cấp tốc. Anh ta muốn có thể quan sát những điều này.

D: Vậy không ai bảo anh ta rằng anh ta phải làm những điều này.

T: Không, không ai chỉ đạo và nói với bạn rằng bạn phải làm những điều này. Đây là những lựa chọn. Và cũng là thảo luận. Anh ta được các thành viên khác của hội đồng giúp đỡ. Họ giúp đỡ hoặc hướng dẫn anh ta thực hiện những lựa chọn này.

D: Chúng tôi thường nghĩ mình tích lũy nghiệp trong những kiếp sống Trái Đất rồi phải trở lại để hoàn trả nó.

T: Anh ta không có loại nghiệp mà bạn đang nói tới. Anh ta ở đây để quan sát sự tiến triển của con người. Làm thế nào họ đang thực sự nâng cao độ rung động của họ. Xem cách họ chấp nhận kiến thức. Và họ đang sử dụng kiến thức như thế nào —— họ đang dùng nó cho lợi ích của nhân loại hay cho lòng lam.

D: Bởi vì Trái Đất là một hành tinh phức tạp, có nhiều loại người khác nhau phải không?

T: Nó cực kỳ phức tạp, không giống với bất kỳ hành tinh nào khác. Tôi nghĩ hình thức tiêu cực trên hành tinh này làm cho nó khác biệt. Nhân loại là chủng tộc rất hiếu chiến. Họ có rất nhiều khó khăn trong việc sinh sống hòa bình, hầu như chủng tộc của họ không thể chung sống trong hòa bình. Đây có thể đến từ những rung động thấp hơn của họ. Tôi nghĩ mỗi người đến đây đều phải rất cẩn thận và không bị cuốn vào những rung động thấp này. Đây là một hành tinh đầy thách thức. Tôi đã nắm lấy cơ hội đó. Tôi nghĩ bất cứ khi nào bạn bước vào loại tồn tại này, bạn đã tạo ra nghiệp. Và chắc chắn, tôi sẽ phải trả nghiệp này. Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện cốt yếu mà tôi làm ở đây là cố gắng duy trì một sự cân bằng của tồn tại rất tích cực, rất yêu thương; và nghiệp mà tôi đã tạo ra với Trái Đất không phải của một hình thức tiêu cực, về bản chất. Đó thực sự là tìm cách làm việc để làm giảm điều đó. Và sau đó coi sóc nghiệp đó. Và không cho phép nó mang sang.

D: Vậy kế hoạch của bạn là gì?

T: Vào thời điểm hiện tại, nó đến trong một kiếp sống này. Tôi sẽ phải nhìn thấy một khi tôi trở lại.

D: Bạn không muốn ở lại và trải nghiệm những sự tồn tại khác?

T: Tôi không biết tôi có trở lại cho những sự tồn tại khác không. Có thể có nhiều điều quan trọng tôi phải làm hơn là trở lại. Hơn là vật lý. Tôi không biết liệu tôi có thể hoàn thành việc này hay không. Sẽ rất dễ bị mắc kẹt ở đây. Có rất nhiều thứ bẫy bạn. Mặc dù nhiều người mong muốn hiện diện ở đây, nhưng đó là vô cùng khó khăn. Trước khi bạn bước vào, mọi thứ có vẻ khá đơn giản. Nhưng khi bạn đã thật sự nhập vào hình thể vật lý, thì đó là khó khăn vô cùng.

D: Một trong những vấn đề là thể vật lý quên và không biết tất cả những điều này?

T: Ồ, khá đúng.

D: Có dễ dàng hơn nếu họ nhớ được không?

T: Tôi không nghĩ rằng để các hình thể vật lý nhớ được sẽ là đúng đắn. Tôi cho rằng như thế sẽ là quá nhiều. Nhớ tất cả những điều này sẽ là quá tuyệt vời. Nó sẽ là quá khó hiểu, sau đó họ sẽ cố gắng thay đổi các thứ và có lẽ theo một cách không mong muốn nhất. Họ có thể không học được những điều mà họ đã ở đây để học hỏi cho sự phát triển của chính họ.

D: Mọi người luôn nói nếu họ biết nó là như thế nào trước đây, thì sẽ dễ dàng hơn.

T: Tôi nghĩ đó sẽ là quá nhiều thông tin đối với họ. Nếu bạn đã có tất cả mọi kiến thức trước kia, vậy bạn nhập thế để làm gì?

Một trong những yêu cầu của Tim là giải quyết các vấn đề anh đã trải qua với bố mẹ mình.

D: Tại sao bạn chọn cha mẹ hiện giờ của bạn? Có lý do gì không?

T: Họ cần sự giúp đỡ theo những cách khác nhau. Khi đi vào người mà tôi đã đi vào, đó là để giúp cha mẹ thấy rằng họ không nên can thiệp vào cuộc sống của con cái mình. Để giúp họ học được rằng những lựa chọn này nên được thực hiện.

D: Đây cũng là bài học cho họ?

T: Ồ, vâng. Chúng tôi dạy. Trẻ con dạy cha mẹ mình cũng như cha mẹ nghĩ họ dạy con cái của mình. Ngược lại còn nhiều hơn. Hơn cả chúng ta nhận thấy.

D: Có vẻ nhiều người mà tôi đang làm việc gần đây là những nhà trị liệu và nhân viên năng lượng.

T: Sẽ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ bắt đầu mở màn. Người ta đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác. Họ đang tìm kiếm những cách khác nhau. Họ thấy rằng những cái mình thường sử dụng không thực sự làm việc vì lợi ích tốt nhất của họ. Sẽ có một số người bám vào các hình thức cũ, họ gặp rắc rối khi vượt qua điều đó —— Đó đã cắm rễ thâm sâu trong quá trình trưởng thành và giáo dục của họ. Nhưng có nhiều người ở đây và đặc biệt là những người mới đến, họ sẽ tìm kiếm tất cả những thông tin mới này. Và tất nhiên, họ cũng đang mang những thông tin mới đó. Hầu hết thông tin không phải là mới —— nó là mới đối với những người đang hiện diện —— nhưng nó thực sự là thông tin cũ. Hình thể vật lý khả dụng là hữu hạn, mà có rất nhiều hình thể tinh thần muốn đến, không có đủ hình thể vật lý.

D: Nhưng với sự gia tăng dân số hiện tại, có rất nhiều hình thể vật lý khả dụng.

T: Nhưng vẫn không đủ. Thêm nữa bạn có những thành phần xác định đang cố gắng kiểm soát các hình thể siêu hình khả dụng.

D: Ý của bạn là gì?

T: Bạn có các nhà lãnh đạo đang cố gắng kiểm soát sự khả dụng của các hình thể vật lý. Bệnh tật, chiến tranh.

D: Ý bạn là họ đang loại bỏ nhiều hình thể vật lý? (Ồ, vâng.) Vậy thì loại tinh thần như bạn chỉ có thể tiến vào những hình thể vật lý nào đó có hạn?

T: Vâng. Đúng vậy.

D: Nhưng có lẽ sẽ có đủ để hỗ trợ.

T: Chúng tôi hy vọng như vậy. Thật khó tìm được thức ăn thích hợp vì trong thực phẩm có các hóa chất. Nhưng cơ thể con người cũng thích nghi. Đó là lý do thời điểm này, bạn đang thấy càng nhiều người đang đến với những kiến thức cũ đưa ra để giúp đỡ. Bạn đang thấy, tại thời điểm này, những con người mới đang bước vào. Nếu bạn nhìn vào cha mẹ của họ, những người đó đang giúp đỡ, hoặc đang nhìn và thấy những điều này xảy ra. Ngay cả ông bà cũng đang cố gắng hướng dẫn họ đến với thực phẩm không có mọi chất hóa học mà chúng ta thấy trong các loại thực phẩm hiện nay. Có một phân khúc lớn những người mới đến đang có chế độ ăn uống tốt hơn nhiều so với những người khác. Và đây là một trong những thay đổi mà bạn đang thấy rằng đang xảy ra. Không phải cho tất cả, nhưng đối với một số người. Nguồn thực phẩm sẽ khó khăn hơn theo thời gian. Nó sẽ là một vấn đề thực sự. Nhưng sẽ có nhiều con đường dẫn thông tin giúp ích cho bạn đi đến.

D: Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao rung động?

T: Vâng, đúng vậy.

D: Tôi đã cho biết chúng ta phải làm cho cơ thể nhẹ hơn.

T: Chúng ta phải làm cho cơ thể nhẹ hơn. Và việc đó sẽ hỗ trợ trong quá trình này.

Tim được cho biết anh ta có thể sử dụng tâm trí để chữa lành. “Anh ấy sẽ phải phát triển và tin vào tâm trí của mình. Anh ta sẽ có thể học những kỹ thuật này thông qua thiền định. Tâm trí là rất mạnh mẽ. Và bằng cách quan sát vấn đề, nhìn thấy vấn đề, tâm trí sẽ thực hiện những thay đổi. Anh ta sẽ có thể nhìn thấy bên trong cơ thể. Giống như bạn sẽ đi vào bên trong người đó và nhìn vào bên trong người đó. Nó giống như thể đi vào lá của cây và trôi nổi vào các khe rãnh của chất diệp lục. Anh ấy sẽ thấy chúng như những bức tranh. Anh cũng sẽ thấy nó nên như thế nào, từ hình ảnh và bức tranh được hình thành cho anh ta, và quá trình. Sau đó, những thay đổi này có thể xảy ra. Anh ta sẽ không cần có sự tham gia của người đó, nhưng phải có sự cho phép của họ. Bởi vì một số người lựa chọn ở trong những điều kiện thể chất này vì lý do nào đấy.”

Vào buổi chiều, tôi đã có phiên làm việc với vợ của Tim là Sandy, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy là linh hồn cùng loại. Tất nhiên, không có gì là ngẫu nhiên xảy ra cả, nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải hai trường hợp như vậy trong cùng một ngày.

Vào đầu phiên, Sandy cũng gặp khó khăn khi chỉ nhìn thấy sự chuyển đổi màu sắc, sau nhiều lần cố gắng đưa cô ấy đến với một tiền kiếp hoặc một hình ảnh nào đó, cuối cùng tôi đã liên lạc với tiềm thức. Nó cung cấp thông tin mà tôi từng bị từ chối. Đôi khi nếu thân chủ không sẵn sàng, thông tin sẽ không xuất hiện. Bởi sự bảo vệ của tiềm thức rất cụ thể về người mà nó sẽ giải phóng thông tin.

S: Chuyện đang xảy ra với Sandy là một thử nghiệm. Nó chưa bao giờ được thực hiện trước đây. Chúng tôi đang cố gắng nâng cao mức năng lượng. Có những quy luật về năng lượng trong sự nhập thể trên Trái Đất và ở mọi nơi khác. Nhưng bởi thời gian và sự cần thiết, chúng tôi đang cố gắng mang rung động cao hơn vào Trái Đất rồi mở rộng nó, nâng cao mức độ ngay cả sau khi nhập thế. Và cũng để mang vào tầng thứ cao nhất có thể mà không làm tổn hại đến thể vật lý.

D: Bởi vì cơ thể không thể giữ quá nhiều năng lượng, hoặc giữ một năng lượng quá cao?

S: Có một cấp độ mà hình thể nhân loại không thể giữ được. Điều này rất quan trọng đối với Sandy vì chúng tôi trước kia đã thất bại. Đó là lý do cô ấy tình nguyện đến và mang năng lượng đó vào, đi qua nó và làm chuyện đó. Và chúng tôi đã làm chuyện đó. Lần này nó hoạt động. Lần trước khi thất bại, nó giống như nổ mạch.

D: Nó có tổn hại hình thể vật lý mà cô ấy đang cố gắng đi vào không?

S: Phải. Nó đã như vậy. Cơ thể chết. Quá nhiều năng lượng, quá nhiều thông tin, quá nhiều rung động trong một thân thể vật lý.

D: Nó không thể cầm giữ được chúng.

S: Phải. Nhưng cơ thể này thì có thể. Chúng tôi cũng đã điều chỉnh cơ thể khi nó đã lão hóa, để có thể cầm giữ được nhiều hơn, chúng tôi đã thêm vào nhiều hơn từ đó. Nhiều vấn đề thể chất là do căng thẳng và áp lực trên cơ thể từ việc giữ năng lượng.

D: Cô ấy có hóa thân vật lý nào trước đây không?

S: Dấu ấn.

D: Vậy ý bạn là Sandy chưa bao giờ ở trong một thân thể vật lý nào sao?

S: Cô ấy là trợ thủ của Trái Đất. Không nhập thể trong Trái Đất, nhưng trợ giúp những người khác nhập thể trên khắp Trái Đất. Cô ấy có một kiến thức khả dụng nhưng không thực sự là kiến thức nhập thế, nhưng cô ấy ở sau hậu trường hỗ trợ những người khác nhập thể.

S: Bởi vì nó rất quan trọng đối với Trái Đất, cô ấy có khả năng mang đến năng lượng cần thiết vào thời điểm đó. Theo phương pháp đó, trong tầm vóc đó, và trong tỷ thức cần thiết đến vào thời điểm đó. Nó rất khoa học. Tôi không giỏi giải thích nó. Nó gần giống như phương trình toán học của năng lượng. Của cô ấy thích nghi nhất để đi vào bởi vì cô ấy đã làm việc chặt chẽ với Trái Đất. Và biết làm thế nào mọi thứ đã làm việc cùng các quy tắc và quy định các loại của sự vật, một cách khoa học. Vậy nên cô ấy có thể điều chỉnh năng lượng của mình và điều chỉnh cơ thể. Và chúng tôi cũng đang giúp đỡ với điều đó.

D: Nhưng trong trường hợp lần đầu tiên làm điều này, cô ấy có nguy cơ bị bắt vào nghiệp không?

S: Không. Lý do không có nguy cơ bị bắt vào nghiệp là vì cô ấy không tích lũy nghiệp. Cô ấy ở một cấp độ khác, hoặc chúng ta có thể nói là một giao ước khác với Trái Đất.

D: Bạn cũng biết, là con người, bạn có nguy cơ bị mắc kẹt và phải trở lại hết lần này đến lần khác.

S: Vâng. Cô ấy sẽ không bị mắc kẹt. Giao ước của cô là đi vào và đưa năng lượng đó vào, để mang năng lượng của mình vào trong Trái Đất. Nó không phải là một hợp đồng nghiệp quả.

D: Vậy, cô ấy được bảo vệ nên sẽ không tích lũy nghiệp.

S: Đúng vậy!

D: Điều đó rất phức tạp.

S: Cô ấy đến với những người đã giao ước và đã bị nghiệp bắt lại. Họ bị thu hút bởi cô ấy, vì ở cấp độ tiềm thức, cô ấy giúp họ giải phóng nghiệp.

D: Vậy là họ không có nghiệp nào với cô ấy cả.

S: Không có. Cô ấy đến để giúp họ giải phóng nghiệp lực của họ với người khác mà không bị cuốn vào nó. Đây gần giống như một chiếc máy bắn bóng, khi bạn luyện tập đánh bóng. Quả bóng bay tới và bạn đánh nó đi. Cô ấy là cái máy để bắn bóng ra. Nhưng đó không phải là một đội bóng thực sự ra đó đánh bóng và chạy với nó. Cô làm một chỗ để họ có thể cùng cô ấy giải phóng nghiệp của họ.

D: Vậy, những người khác cần một người giúp họ làm việc với nghiệp của họ.

S: Đúng vậy, bởi vì họ đang trên đường tuột dốc. Bởi vì họ đã trở thành một guồng quay tiêu cực. Cô ấy đã giao ước giúp đỡ Trái Đất, nhưng nó đã ở một cấp độ khác. Nó không ở cấp độ nhập thế. Nhưng bây giờ, cô ấy đã chọn để làm điều này, để kéo nhiều năng lượng hơn cho thời điểm này. Đó là thời điểm chiến lược bởi tự do ý chí, và vì… nó là một sự cân bằng. Đó là thời gian cân bằng khi Trái Đất có thể đi theo bất kỳ hướng nào và đó là một sự chuyển đổi trọng đại. Đó là một chỗ chuyển đổi. Một chỗ giao lộ.

D: Đây có phải là nguyên nhân có nhiều —— tôi không muốn gọi là những linh hồn “mới”, bởi vì họ có rất nhiều kiến thức và sức mạnh, nhưng tại sao đó lại xuất hiện nhiều vào thời điểm này? (Vâng) Tôi vẫn đang gặp được nhiều hơn. Một số trong họ nói rằng họ chỉ là những người quan sát. Họ không muốn bị bắt lại ở đây.

S: Họ không phải là những người quan sát, nhưng bạn có thể hình dung như tôi đã nói: nó giống như cú đập đánh vào bóng và nó sẽ đối kháng một cái gì đó. Vậy nên, bạn đang đánh và làm bóng bay qua đó, nhưng cái máy bắn bóng sẽ không phản ứng theo cách này hay cách khác. Vì vậy, nó không tích lũy bất kỳ nghiệp nào. Tất cả mọi thứ được hoàn trả. Đương sự kia đang làm những thứ của mình, và đang giải phóng sự vật của mình. Và đó là lý do tại sao họ không tích lũy nghiệp. Họ đã không đến để tích lũy. Và họ không chỉ là những người quan sát. Họ đang chữa lành. Họ đang mang lại năng lượng tích cực để giúp linh hồn khác nhìn thấy, cảm thấy rung động của họ và muốn thích ứng với điều đó.

D: Nhưng chủ yếu là họ không bị hút vào.

S: Không có nguy cơ bị hút vào. Bởi vì tầng thứ năng lượng của họ là như thế, nó gần giống như có ánh sáng đi ra ngoài mọi lúc. Hoặc năng lượng đi ra và tương tác với người khác trong một phương pháp chữa bệnh. Và không có lỗ để hút. Hoặc không có nghiệp để kết nối. Vì vậy, đó là một điều rất tích cực.

Trong một số ca khác, những người thuộc loại đặc biệt này đã được bảo vệ khỏi việc tích lũy nghiệp bằng cách trang bị các dụng cụ bảo vệ hoặc khiên chắn xung quanh họ. Điều này được báo cáo trong chương khác. Nhưng tiềm thức của Sandy đã nói, “Không cần sự bảo vệ, bởi vì nó được dựng trên, bởi mục đích và tầng thứ năng lượng. Và vì không có nghiệp quả nào trước đây. Không có gì để kết nối với nó.”

S: Con gái cô cũng giống như mẹ, chỉ là lúc này càng được hoàn thiện hơn. Cơ thể cô bé thích nghi tốt hơn. Nhờ những người tới đầu tiên đã mang năng lượng đến, không khó để những người mới đến. Những nỗ lực đầu tiên đã không hoạt động —— quá khắc nghiệt; quá căng thẳng đối với hình thể con người.

D: Tôi được cho biết tất cả năng lượng của linh hồn một người không thể hợp vào cơ thể nhân loại, nó sẽ phá hủy cơ thể.

S: Đúng vậy. Chồng cô ấy, Tim, đã vào, theo một cách tương tự. Để soi sáng đường mòn.

D: Và anh ta cũng không tích lũy nghiệp. (Vâng) Có phải ngẫu nhiên mà hai người họ gặp nhau không?

S: Không, không phải ngẫu nhiên. Trước khi nhập thế, họ đã dự định sẽ đến cùng nhau trong cùng một khu vực. Họ là hai loại năng lượng tương tự nhau. Không giống y nhau, nhưng rất tương tự. Sandy là một thử nghiệm. Lượng năng lượng trong cơ thể cô ấy, bình thường sẽ nhiều như trong hai cơ thể riêng biệt. Và một phần của vấn đề là lượng năng lượng, cũng như tầng thứ rung động. Lần trước nó thất bại. Chúng tôi không có thời gian và sự tinh chỉnh của cơ thể và linh hồn tiến vào cùng số lượng năng lượng chính xác vào đúng thời điểm. Nó rất mang tính kỹ thuật.

D: Nhưng thân thể cô ấy phải có lượng năng lượng mà thông thường là ở trong hai cơ thể?

S: Vâng. Đây là thử nghiệm. Nó rất quan trọng và đã hoàn thành rất nhiều. Điều đó rất có lợi. Cô ấy không phải là người duy nhất làm điều này. Giống như chồng cô. Anh ấy là một trong những người đã đến. Nó hơi khác, nhưng rất gần với nhau. Có những người khác. Và cô ấy cũng đã giúp họ —— khi cô ấy ở ngoài cơ thể. Cô ấy đã giúp họ điều chỉnh và vào nhập thể. Cô ấy đã giúp một vài người làm việc này, nhưng phần mà cô ấy không hiểu là từ lúc đó, cũng có nhiều năng lượng hơn tiến vào cô ấy. Bạn đã từng nghe nói về những walk-in —— một linh hồn rời đi và một linh hồn khác đến. Đây không phải là như thế. Đây không phải là hai linh hồn. Đó chỉ là phần đi vào mà sẽ mang dung tích của hai linh hồn. Gấp đôi số lượng bình thường mà đến và tham gia với cô ấy gần đây. Đó bây giờ được hiện thân với cô ấy.

D: Không có sự trao đổi giữa hai bên.

S: Không, không có trao đổi. Đó là một sự gia nhập, một sự bổ sung. Chúng tôi đã hai lần nói với cô ấy rằng phần mới của cô ấy đang đến. Và bây giờ nó ở đây và được gia nhập.

D: Cô ấy đã biết thời điểm chuyện này xảy ra?

S: Một cách vô thức. Nhưng cô đã biết nó sắp xảy ra và chuẩn bị một cách có ý thức, và đó là sự trợ giúp tuyệt vời. Cô ấy biết cô ấy cảm giác khác biệt bây giờ. Nhưng đã không nhận thức một cách có ý thức rằng có nhiều phần của cô ấy hơn. Và nó đã tham gia. Bây giờ cô ấy sẽ nhận được rất nhiều kiến thức. Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức, mà sẽ được kích hoạt khi cô ấy thích nghi.

D: Vậy khi cuộc đời này kết thúc, cô ấy trở về đó và không phải quay lại đây?

S: Phải. Cô ấy sẽ ở lại cho đến khi công việc của mình kết thúc. Cô ấy sẽ không phải nhập thế nữa. Cô ấy sẽ ở lại cho đến khi sự chuyển đổi hoàn thành.

D: Một số người cho rằng những tinh thần đó là các thiên thần chưa bao giờ nhập thế.

S: Không phải là một thiên thần. Đó là một linh hồn như bao người khác, chỉ là không nhập thế trong hình thể. Nó không cần, không cảm thấy cần thiết cho đến lúc này. Cô ấy đã ở trong hình thể, chỉ không phải là hình thức cơ thể. Cô ấy ở hình thức tinh thần. Có nhiều tầng thứ khác nhau của… chúng ta không gọi họ là hóa thân, bởi vì nó không phải hình thành thấp hơn như một thân thể trên bất cứ hành tinh nào. Nó là một năng lượng, nó có một thân thể. Nó có một nhân cách, nhưng nó chỉ là năng lượng, và nó ở trong không gian. Đó không phải năng lượng mà chúng ta gọi là năng lượng Nhất Thể, mà là năng lượng Hồ. Đó là một năng lượng cá nhân riêng biệt. Nhưng nó không phải ở trong cơ thể hay trong hình thể vật lý như hình thể nhân loại, hay một thân thể trên bất cứ hành tinh nào.

D: Điều đó có ý nghĩa với tôi. Nhưng bây giờ có càng nhiều người làm nhà trị liệu và nhân viên năng lượng ở đây đã đến với tôi.

S: Theo một lượng lớn biến đổi thời gian. Nó là một sự hạ màn thời đại. Vì vậy, những sinh mệnh kiểu như Sandy và Tim đang ở đây để hỗ trợ chuyển đổi này. Tôi sẽ cho bạn biết bạn đang nói chuyện với ai. Đây là phần của Sandy mà vừa mới kết nối.

D: Năng lượng mới. (Vâng)

Thật tuyệt vời khi tất cả những chuyện này đang diễn ra bên trong chúng ta, mà tâm trí ý thức của chúng ta không có đầu mối? Chúng ta là người mù lang thang và vấp ngã xuyên qua cuộc đời, cố gắng tìm câu trả lời bằng cách thử và sai. Nhưng có một lần tôi hỏi “họ”, “Nếu chúng ta biết lý do mình ở đây, không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Nếu chúng ta biết các kết nối nghiệp quả?” Và họ nói trong sự khôn ngoan vô hạn của mình, “Đó sẽ không phải là một thử thách nếu bạn biết câu trả lời.” Vì vậy, chúng ta hãy vấp ngã, và có lẽ một chút ánh sáng sẽ được phép tiến vào.

Chương 15
SỰ CHÀO ĐỜI CỦA NGƯỜI-LẦN-ĐẦU

Chương này sẽ cho thấy rằng những người báo cáo đến Trái Đất lần đầu tiên không chỉ là một hiện tượng của riêng nước Mỹ —— tất nhiên tôi có nhiều khách hàng hơn ở quê nhà, nhưng tôi cũng có phiên khi đến các nước khác. Tôi đang được tiếp xúc với nhiều điều kỳ lạ và khác thường mà hiện đã thuyết phục tôi rằng đang xảy ra trên toàn thế giới.

Người-Lần-Đầu Nhật Bản

Phiên này diễn ra trong tour mới nhất của tôi ở Úc vào năm 2007, khi tôi thuyết giảng và tiến hành các lớp thôi miên của mình. Dù có một lịch trình rất đầy đủ, nhưng tôi vẫn có thời gian để làm việc trong một vài phiên cá nhân.

Jasmin là một thiếu nữ người Nhật, xuất hiện như một cô búp bê Trung Hoa nhỏ bé mỏng manh tinh tế. Nhưng điều này che giấu một nội tâm rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi đã học được rằng không thể bị lừa bởi những ấn tượng bên ngoài. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở New Delhi, Ấn Độ khi tôi phát biểu tại một hội nghị thôi miên quốc tế vào năm 2006. Sau đó tôi gặp lại Jasmin ở Úc, nơi cô đang học đại học. Cô ấy rất thông minh, tuy vẫn đang hoàn thành bằng Thạc sĩ tại Đại học, nhưng cô ấy đã bắt đầu công việc kinh doanh của chính mình. Cô cũng rất tích cực trong nhiều phương thức chữa trị khác nhau, và cô có một sự tò mò tích cực để tìm hiểu thêm. Một lần nữa, tôi đã gặp khó khăn khi chép lại băng bởi khẩu âm.

Khi vào cảnh, cô thấy mình đang ở trong sa mạc, có lạc đà và lều. Dù thấy con người, nhưng cô ấy không đi vào bất cứ cơ thể nào trong số họ. Cô ấy nói đó không quan trọng, bởi cô ấy không kết nối với những người này. Cô ấy dường như đang trôi nổi và chỉ nhìn, quan sát. “Tôi cảm thấy tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn đi. Tôi cảm thấy tôi chỉ quan sát những gì đang diễn ra trên khắp hành tinh. Xuất hiện và biến mất. Đi, tạt vào và nhìn ra ngoài, nhìn vào nhiều nơi khác nhau.” Rồi cô thấy cô đã chuyển đổi điểm nhìn của mình và đang nhìn vào sa mạc nước Úc. “Tôi cảm thấy tôi chỉ hưởng thụ bản thân mình.” Rõ ràng tôi đã gặp một tinh thần không ở trong thân thể vật lý. Đây nghe rất giống với trường hợp trong Chương 19, nơi khách hàng thấy mình đang trôi nổi và quan sát mọi thứ, không có mục đích thực sự.

Vì vậy, tôi yêu cầu Jasmin lùi lại để xem cô ấy bắt đầu từ đâu, nơi cô bắt đầu cuộc hành trình này. Cô thấy mình nổi trong không gian, đang quan sát. Đó đẹp, với những ngôi sao sáng loáng và mặt trăng ở đằng xa.

D: Bạn có ở một mình không?

J: Có, nhưng tôi được kết nối với mọi thứ.

D: Đó cảm thấy như thế nào?

J: Ủng hộ. Yêu thương. An toàn. Bảo vệ.

D: Bạn nói bạn cảm thấy như bạn là tất cả mọi thứ. Bạn có thể thấy nó như thế nào không?

J: Có một mạng lưới mà tôi nối vào, được kết nối với mọi thứ. Giống như một mạng nhện, nhưng nó chỉ là một mạng lưới năng lượng được kết nối với mọi thứ.

D: Nhưng bạn cũng vẫn là một cá nhân, phải không?

J: Vâng. Khi tập trung vào một thứ cụ thể, tôi có thể là một cá nhân. Nó phụ thuộc vào vị trí tập trung của bạn. Tôi chỉ có cảm giác rằng tôi kết nối với Vạn Hữu, mọi thứ.

D: Và cảm giác đó tốt? (Vâng) Vậy tại sao bạn lại quyết định tự đi ra làm người quan sát?

J: Là một người quan sát cũng giúp tôi cho phép sự cá nhân. Trở thành một phần thay vì toàn bộ. Tôi cảm thấy cả hai đều quan trọng.

D: Có vẻ bạn đã tách biệt khi bạn đang lơ lửng xung quanh và nhìn vào mọi thứ trên hành tinh.

J: Vẫn còn trên cái mạng đó, cái mà tôi đã kết nối, do đó tôi vẫn kết nối với mọi thứ. Giống như… nếu bạn nhìn vào nước, nó được kết nối với mọi thứ. Tất cả các phân tử và mọi thứ đều được kết nối, nhưng nó phụ thuộc vào vị trí của bạn. Bạn có thể là một phân tử cụ thể, nhưng đồng thời bạn có thể cảm nhận mọi thứ, toàn thể một thứ. Đó chỉ là vấn đề chỗ mà tôi thực sự chú ý đến. Theo cách đó, tôi có thể nói tôi là một phân tử, hoặc đồng thời tôi có thể là cả đại dương. Nó là cùng một thứ.

D: Vậy bạn chỉ quyết định đi, khám phá, và quan sát? Không có lý do gì?

J: Tôi nghĩ tôi là một người lữ hành, một nhà thám hiểm. Tôi muốn biết nó như thế nào trong chiều kích này.

D: Chiều kích này có khác với những chiều kích khác không?

J: Vâng. Tôi cảm thấy nơi tôi xuất xứ trông sáng hơn. Chỉ là ánh sáng thuần khiết và nhanh hơn. Xuống đây có vẻ hơi dính và chậm hơn. Nó chỉ là một mạng lưới khác, nhưng nó được kết nối giống nhau.

D: Nó vẫn nối với nhau theo cùng một cách.

J: Vâng, đúng vậy.

D: Nhưng bạn có thể tách biệt và tập trung sự chú ý của bạn ở một nơi khác?

J: Vâng. Cũng giống như một phần nông của đại dương. Đó là nông cạn, và bạn thực sự có thể thấy chỉ là lớp mỏng. Và đi xuống thì cảm thấy giống như một lớp dày của sự vật. Nó sâu hơn và dày hơn.

D: Bạn có lý do gì để quyết định đi, quan sát và khám phá?

J: Tôi không biết. Chỉ để chơi.

Sau đó tôi đưa cô trở lại cảnh nơi cô không còn ở trong không gian nữa, mà đang quan sát mọi thứ trên Trái Đất.

D: Bạn nghĩ gì về Trái Đất, và những thứ bạn đang thấy?

J: Nó bị ô nhiễm. Trái Đất đẹp và đáng yêu, nhưng nó bị hư hại. Con người làm bẩn nó. Nước và sa mạc, hóa chất và mọi thứ. Tôi có thể thấy toàn cảnh. Tôi cảm thấy Mẹ Trái Đất như tình yêu vô điều kiện. Nó chỉ ở đó, nhưng đồng thời cũng có những người sống bất công. Tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi cảm thấy họ phải nâng cao nhận thức của mình. Họ phải chú ý đến những gì họ đang làm đối với ngôi nhà của họ. Tôi muốn nói rằng họ không biết họ đang làm gì với Trái Đất.

D: Nhưng bạn chỉ quan sát chuyện này?

J: Vâng. Tôi nghĩ tôi muốn trở thành một phần của nó. Nếu tôi tình nguyện, tôi cảm thấy tôi có thể.

D: Bạn muốn là một phần của những gì đang xảy ra?

J: Vâng. Tôi cảm thấy như có một sự khẩn cấp, rằng chúng ta phải phân loại nó ra, bởi vì những thứ khác sẽ bị ảnh hưởng. Toàn bộ hệ thống sự sống bị ảnh hưởng bởi hành tinh này, và những gì con người đang làm cho Trái Đất. Bởi vì nếu toàn bộ không khí, trọng lực và các trường năng lượng từ này hỏng, thì các hệ thống khác sẽ bị ảnh hưởng. Ra ngoài không gian. Cả thiên hà này, và toàn bộ những thứ khác —— Họ bảo tôi đi. Tôi thực sự cũng đã lựa chọn.

D: Ai bảo bạn đi?

J: Hội đồng. Họ đã có một cuộc họp. Họ kêu gọi. Tình huống khẩn cấp. Có vẻ như nó đã được phân bổ cho nhiều hành tinh khác nhau. Và họ đặc biệt chọn Trái Đất. Có nhiều hành tinh khác cần sự giúp đỡ, nhưng tôi tình nguyện đến đây. Khi tôi quan sát các hành tinh khác nhau bao gồm cả Trái Đất, thì Trái Đất trông thú vị hơn với cây cối, nước và con người. Nó được bao phủ bởi nhiều thứ khác nhau. Vì vậy, tôi chính là quyết định.

D: Vậy không chỉ Trái Đất, các hành tinh khác cũng có vấn đề?

J: Nhưng tôi nghĩ Trái Đất là cấp bách nhất. Tôi thấy một trường hợp khẩn cấp.

D: Vậy đó là lý do bạn quyết định đến. (Vâng) Bạn sẽ đi như thế nào? Họ nói với bạn làm thế nào bạn làm điều đó?

J: Người hướng dẫn của tôi chỉ ra, đến hòn đảo Nhật Bản này, sau đó cô ấy nói với tôi rằng tôi sẽ sống ở đó. Và người hướng dẫn của tôi thực sự đã đẩy tôi, cô ấy nói năng lượng thay đổi. Và rồi tôi vào trong. Tôi lúc khởi đầu không hiểu cô ấy nói “sống” nghĩa là gì. Nhưng cô ấy nói, “Bạn sẽ biết.” Sau đó tôi chỉ bước vào, rồi tôi được sinh ra trong cơ thể con người. Nó giống như một vụ bắn năng lượng, giống như một chùm năng lượng ánh sáng, rồi họ ném tôi vào chùm ánh sáng năng lượng đó. Và giống như một ngôi sao băng, tôi chỉ bắn vào hòn đảo Nhật Bản, hòn đảo này. Và sau đó tôi được sinh ra.

D: Bạn có lựa chọn cha mẹ mình sẽ là ai không?

J: Tôi cảm thấy họ đã chọn người cha – người luôn quan tâm đến thiên văn học. Ông luôn nhìn vào hình ảnh của các hành tinh, ông làm kính thiên văn và học toán. Vì vậy, họ nói đó là một lựa chọn tốt. Ông ấy có một trái tim tốt.

D: Và họ nghĩ Nhật Bản sẽ là một nơi tốt để bắt đầu, để đến.

J: Vâng, họ đã chọn hòn đảo này cho tôi.

D: Khi bạn tiến vào cơ thể, đó như thế nào?

J: Người mẹ có rất nhiều cảm xúc sợ hãi; cảm giác nặng nề và tiêu cực. Lo lắng. Vì vậy, tôi đã học được rằng họ có cảm xúc. Tôi nghĩ lúc đầu tôi cảm thấy tôi đã bước vào cơ thể. Và rồi nó giống như đang ở trong cơ thể của một người khác, cảm thấy toàn bộ cảm xúc từ bà ấy. Và có lẽ đích đến của tôi là cảm giác cái cách mà nó đang cảm giác khi tôi chọn cơ thể này. Bởi vậy, tôi sẽ bị dội bom bởi xúc cảm, cảm giác và suy nghĩ. Và tất cả những thứ nặng nề.

D: Nó khác với cách của bạn trước đây.

J: Vâng, nó rất khác.

D: Bạn có nghĩ mình sẽ thích ở trong cơ thể này không?

J: Lúc đầu, họ cảnh báo rằng tôi sẽ hỗn loạn. Không biết cái nào là tôi, cái nào là những cảm xúc dội bom từ những người khác. Tôi nghĩ tôi phải khôn ngoan để đối xử phân biệt năng lượng nào là của tôi, và cái nào thì không. Hoặc cái nào là từ những người khác. Bởi vì trong một thân thể, nó được gây ra bởi nhiều xúc cảm, hệ thống niềm tin và suy nghĩ khác nhau. Tất cả các loại.

D: Vì vậy, bạn tiếp nhận những cảm xúc đó. (Vâng) Càng khó tắt chúng hơn.

J: Vâng. Có lẽ đó có nghĩa là tôi không nên tắt chúng, vì tôi phải học và hợp nhập, giống như những người khác.

D: Đây có phải lần đầu tiên bạn làm một nhân loại không?

J: Lần đầu tiên. Họ nói, “Đây là lần đầu tiên của bạn.” Giống như một khởi đầu. Tôi đã đến các dạng sống khác nhau, nhưng không có gì giống như thế này.

D: Họ có cung cấp cho bạn bất kỳ hướng dẫn nào không?

J: Họ đã cho tôi hướng dẫn để chấp nhận cơ thể con người. Tôi chú ý đến thai nhi, đứa bé và cách nó phát triển, cách các cơ quan được tạo ra, cách năng lượng đang lưu chuyển. Cách thứ này phát triển thành nhiều cơ quan khác nhau. Và cách nó lớn lên. Quan sát cách cơ thể này 235

hoạt động. Thật thú vị. Thật khác biệt. Giống như quan sát, như dưới kính hiển vi. Chỉ quan sát toàn bộ hệ thống. Nó khác biệt.

D: Nhưng khi đi vào cơ thể, bạn không nhớ mình đã ở đâu trước đó, phải không?

J: Có lẽ tôi không được phép nhớ nhiều.

D: Có lý do gì không?

J: Bởi tôi phải vờ là một con người. Tôi phải là một nhân loại. Có lẽ tốt hơn là không nên có những ký ức khác.

D: Nó sẽ gây hỗn loạn, phải không?

J: Vâng, đúng vậy. Thật vui khi quan sát nhịp tim của đứa bé này, và cách xương… Tôi thích cách trái tim của nó bơm. Bơm máu. Trông thật thú vị. Bơm, di chuyển.

D: Khi bảo bạn tiến vào, họ có nói cho bạn biết họ muốn bạn làm gì không?

J: Họ bảo tôi căn chỉnh cơ thể con người. Và làm thế nào các thực thể hoặc linh hồn phóng chiếu dòng sự sống của họ vào cơ thể. Và cách thao tác với cơ thể, học về cách toàn bộ hệ thống hoạt động. Như thế sau này tôi có thể mang kiến thức đến một nơi khác, để những người khác cũng có thể học hỏi. Bởi không có gì là giống như thế này. Nó là bất thường, và rất hiếm. Tất nhiên, có những hành tinh như thế này, nhưng đây có vẻ hấp dẫn hơn với tôi.

D: Tại sao nó hiếm?

J: Trái Đất này… cảm thấy như đây đã được tiến hành như một thử nghiệm vì một lý do nào đó. Nhưng nó có nhiều dạng sống khác nhau. Và đó là sự phức tạp của những gì nhân loại đang làm. Và họ có khái niệm riêng của họ về những gì họ gọi là “ngôn ngữ”. Và toàn bộ điều này, nó hoàn toàn khác biệt. Trong khi các hành tinh khác mang tính thần giao cách cảm hơn, thì người ở đây có các thân thể khác nhau và các ngôn ngữ khác nhau.

D: Sẽ dễ dàng hơn khi nó là thần giao cách cảm, phải không? (Vâng) Bạn không phải giao tiếp bằng lời —— Bạn nghĩ gì về phần việc này?

J: Thật thú vị, hấp dẫn. Và tôi đã sẵn sàng để học. Nhưng họ nói với tôi nó sẽ là công việc rất khó khăn, nhưng đó là cái khiến cho nó thú vị hơn. Và có vẻ phức tạp. Vì vậy, khi tôi thay đổi một cái gì đó phức tạp, tôi có thể có thêm kiến thức và kỹ năng, vì vậy tôi có thể mở rộng. Họ muốn tôi chuyển giao kiến thức, nhưng hăng hái hơn, có vẻ như vậy. Truyền năng lượng kiến thức. Tôi nghĩ tôi cần sự giáo dục, để mọi người có thể hiểu tôi tốt hơn. Tôi biết khi tôi đi vào con người, tôi chuyển giao kiến thức. Năng lượng và trí tuệ, để mọi người trở nên biết được các thứ một cách vô thức.

D: Bạn nói, khi bạn đi vào con người. Ý bạn là gì?

J: Tôi chỉ chạm vào mọi người, nói chuyện với mọi người. Chỉ cần ở quanh đó. Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi cảm thấy như tôi đang là cái neo của một số năng lượng. Vì vậy, những người khác cũng có thể kết nối lại với năng lượng mà họ sử dụng để kết nối. Vì vậy, khi tôi ở đó, tôi chỉ tự nhiên kích hoạt hoặc neo mọi người, kết nối họ với năng lượng. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi đi quanh mọi người, người ta tự nhiên cảm thấy tôi, và họ có thể kết nối lại với năng lượng.

D: Bởi vì họ đã quên kết nối của mình?

J: Vâng, có vẻ như vậy, hoặc họ quyết định ngắt kết nối. Họ đã quên.

Sau đó nó nói với tôi rằng nó biết nó đang nói qua một con người, được gọi là Jasmin. Nó nói rằng khi chữa bệnh cho mọi người, cô ấy đang khai thác năng lượng mà cô ấy đến từ đó. “Cô ấy cảm thấy nó mang lại năng lượng mà phù hợp nhất cho người đó. Một số người cần rung động thấp hơn, vì vậy cô ấy đặt một rung động năng lượng thấp hơn, nhưng họ vẫn được chữa lành. Và những người dùng hết năng lượng của mình, họ vẫn có thể có được năng lượng thuần khiết và cao hơn. Họ cũng được chữa lành. Vì vậy, cô ấy có thể điều chỉnh năng lượng mà họ lựa chọn một cách tự nhiên. Họ điều chỉnh, hoặc cô ấy điều chỉnh, hoặc năng lượng tự điều chỉnh.”

D: Điều gì xảy ra nếu cô ấy cho họ quá nhiều?

J: Cô ấy không cho quá nhiều, hoặc năng lượng không cho quá nhiều. Hoặc một số người có thể có phản ứng mạnh hoặc phản ứng phụ.

D: Vậy khi cô ấy làm điều này, cô ấy sẽ tự động biết cần bao nhiêu năng lượng để cung cấp cho người đó.

J: Vâng. Giống như điện… trước khi cô ấy chạm vào người khác… giống như một dây dẫn năng lượng. Nó giống như nước. Nếu bạn thực sự có một cái gì đó thay đổi hướng của nước, thông qua liên hợp, kết nối và điều hướng dòng chảy của năng lượng.

D: Cô ấy có ý thức được nguồn năng lượng đến từ đâu không?

J: Cô ấy không cần phải biết, hiểu từng chi tiết đơn lẻ về năng lượng đến từ đâu là vô ích. Bởi vì mọi người đến từ các hành tinh khác nhau, và các chiều kích khác nhau. Và nếu tập trung vào từng chi tiết, tâm trí cô ấy sẽ bị choáng ngợp. Điều cốt yếu là mọi người được chữa lành và tái kết nối. Cô ấy đang làm việc đó để giúp cho mọi người. Nó vượt ra ngoài lời nói.

D: Cô ấy gần gũi với năng lượng này bởi vì cô ấy không trải qua nhiều kiếp sống khác?

J: Vâng, đây là một người lần đầu. Cô ấy đang trải nghiệm cuộc sống đồng thời với những người khác thông qua năng lượng. Cô ấy cũng có những trải nghiệm đồng thời mà những sinh mệnh nhân loại khác đang tiến hành, để cô ấy có thể điều chỉnh tốt hơn.

D: Đó có phải lí do năng lượng cô ấy sử dụng là tinh khiết, bởi vì cô ấy đã không sống trên Trái Đất nhiều lần?

J: Năng lượng của cô ấy vẫn còn rất tinh khiết. Và rất dễ dàng để chúng tôi sử dụng cô ấy, vì chúng tôi có thể mang những chuỗi năng lượng khác cần thiết cho những sinh mệnh nhân loại mà cô ấy gặp gỡ.

D: Bạn biết khi một người có rất nhiều kiếp sống, họ bị sa lầy trong nghiệp quả.

J: Cô ấy không có nghiệp, thật dễ dàng cho cô ấy, bạn biết cô ấy muốn là một với tôi mọi lúc, tôi đã nói chuyện qua cô ấy khi cô ấy nói chuyện với mọi người Vì vậy, cô ấy là công cụ thuần khiết cho chúng tôi. Chúng tôi thường nói qua cô ấy, cô ấy đang làm một công việc tốt, cô ấy cho phép chúng tôi ở bên cô ấy, đó là một điều tốt, vì không nhiều người có thể làm điều này cho lắm. Lúc này cô ấy phải bước một bước nhẹ nhàng, giống như một con người bình thường Những người khác không thể chịu được mọi năng lượng đột ngột đi qua họ. Vì vậy, đôi khi cô ấy phải chậm lại, bởi vì đó là một quá trình tiến hóa. Cô ấy không thể đi và kích hoạt năng lượng, DNA và rung động của mọi người. Vì vậy, chúng tôi đang dạy cô ấy chậm lại, bởi cô ấy muốn tức thì đột ngột cung cấp cho tất cả những người được chữa trị. Nhưng bạn biết đấy, một số người phải xử lý nghiệp lực của họ và những thứ khác. Cô ấy sẽ hiểu những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề mà con người khác phải phân loại ra. Chúng tôi biết đôi khi cô ấy cảm thấy thất vọng khi không thể chữa lành người ta ngay lập tức. Nhưng thông thường chúng ta phải mất thời gian, bởi vì đó là một sự lựa chọn cá nhân. Họ có thể muốn giữ mình lại trong bệnh tật, và các thứ trì hoãn khác. Cô ấy phải làm điều này từ từ và làm đến cùng, bởi vì cô ấy cũng cần dạy những người khác cách nhìn vào bên trong cơ thể, và cách chữa trị. Chúng tôi cho cô ấy khả năng làm như vậy, nhưng cô ấy phải chậm lại. Nó không quá nhiều với cô ấy. Tuy nhiên, nó sẽ là quá nhiều đối với người khác. Cô ấy có rất nhiều học sinh, nhưng họ phải dành thời gian để học. Vì vậy cô ấy phải chậm lại. Nếu không, tất cả các học sinh sẽ cảm thấy cô lập và bị bỏ lại một mình, trong khi cô ấy tiến bộ. Cô ấy phải học hỏi từ những khó khăn của người khác, những vấn đề của người khác. Đó là lý do tại sao họ không thể làm điều này. Quá trình từng bước. Vì vậy, cô ấy phải đồng thời là một nhân loại. Cuối cùng cô ấy sẽ ghép tất cả kiến thức của mình lại với nhau, để làm một hội thảo, một khóa học, một chương trình giáo dục. Cô ấy sẽ thực hiện điều đó, như thế những người bình thường —— người lớn, và thậm chí trẻ con, cũng có thể học cách mở rộng ý thức. Ở giai đoạn này, cô ấy trước phải học cách trở thành nhân loại. Trong Trái Đất mới, mọi người sẽ có thể làm những việc này: chữa lành, nhìn vào bên trong cơ thể, giao tiếp bằng thần giao cách cảm, để vật chất hóa các vật thể, có mặt hai nơi cùng lúc. Kiến thức này là cần thiết, và mọi người sẽ học những điều này. Kiến thức này có thể cho bất kỳ ai truy cập. Những khả năng thức tỉnh. Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thang chia thời gian, nhưng tất cả các bạn cuối cùng có thể làm điều đó.

D: Bạn nói, ở hai nơi cùng lúc?

J: Ở hai nơi cùng lúc có thể là một hiện tượng kỳ lạ đối với bạn, nhưng nó đang xảy ra mọi lúc. Vấn đề là ở chỗ bạn nâng cao hiểu biết của mình. Nó là tự nhiên đối với chúng tôi. Chúng tôi làm cả ngày. Chỉ là tâm trí ý thức của bạn rất hạn chế. Nó sẽ được tiết lộ cho cô ấy, và cũng cho tất cả mọi người, khi thời gian đến.

D: Cô ấy cũng muốn biết về cuộc sống mà không cần ăn.

J: Cô ấy có thể. Bạn không nhất thiết phải ăn. Nó không cần thiết. Nhưng tất cả các bạn cuối cùng sẽ có thể sống mà không ăn, trong Trái Đất mới. Mọi người đang chuyển đổi và thay đổi. Nhiều người chỉ ăn hoa quả và rau.

Vì vậy, tôi đã bất ngờ tìm thấy một người-lần-đầu khác trong một chuyến đi nửa vòng thế giới. Nếu mail của tôi là bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có những con số chưa được kể ra ở đó —— những người đã tình nguyện hoặc được gửi đến giúp Trái Đất trong thời gian khủng hoảng. Trên bề mặt, những người này trông giống như bất kỳ người nào khác, và họ hoàn toàn không ý thức về nhiệm vụ quan trọng mình đã được giao.

Người-Lần-Đầu Anh Quốc

Phiên này được thực hiện tại khách sạn của tôi ở London vào năm 2005. Tôi đã tham gia nhiều buổi giảng và hội thảo, cũng chìm ngập trong các yêu cầu cho những phiên cá nhân. Francine đã thuyết phục tôi rằng làm một phiên là rất quan trọng đối với cô ấy, bởi vậy tôi đã cố nhét cô ấy vào lịch làm việc kín mít của mình. Tôi rất vui vì đã làm phiên, bởi phiên này rất có lợi cho cô ấy. Tôi không nghĩ những điều này xảy ra một cách tình cờ. “Họ” luôn chịu trách nhiệm và kết nối tôi với những người tôi nên giúp.

Francine đã rất chán nản từ khi còn nhỏ, hiện đang dùng thuốc chống trầm cảm. Cô ấy nói với tôi rằng mình muốn tự tử. Cô ấy không muốn ở đây nữa, mặc dù có một cuộc sống tốt đẹp (theo tiêu chuẩn của chúng ta). Cô ấy đã kết hôn và có con, người chồng rất hiểu về tình trạng của cô. Nhưng cô ấy là một trong những người cảm thấy họ không thuộc về nơi này mà tôi đang ngày càng gặp nhiều thêm. Họ không thoải mái với sự bạo lực và kinh dị của thế giới chúng ta. Họ muốn về nhà, dù không biết nhà ở đâu. Cô ấy cảm thấy đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Cô thật sự muốn giết chết bản thân. Thuốc có thể kéo cô về lại một chút, nhưng nó chỉ là dằn xuống nguyên nhân đích thực. Tôi đã có một ý tưởng về những gì tôi sẽ tìm thấy, vì hiện tôi gặp nhiều linh hồn dịu dàng hơn khi chúng ta đang tiếp cận sự chuyển đổi vào Trái Đất Mới sắp tới. Tôi được cho biết họ là những người tiên phong, những người mở đường đặt nền tảng cho những người khác bước theo. Rất khó cho những người đến trước, vì họ có rất nhiều thứ phải thích ứng. Những người đến sau không gặp nhiều khó khăn như vậy. Tôi đã có một cảm giác rõ ràng rằng Francine sẽ là một trong những tình nguyện viên đến trước để mở đường cho những người khác.

Khi đang ở trong trạng thái thôi miên sâu, thay vì đi đến một tiền kiếp, Francine thấy mình đang ở trong một tình huống rất khó chịu. Cô không thể nhìn thấy bất cứ gì, thông tin đến qua ấn tượng và cảm xúc. “Tôi cảm thấy đột nhiên rất rất nặng, và không có gì ở đó cả. Đó là màu đen. Tôi cảm thấy lo lắng. Có vẻ như tim tôi đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy như thể mọi thứ đang chịu áp lực. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang bị siết, cảm thấy chặt và siết.”

Tôi đưa ra những gợi ý giảm bớt cảm giác vật lý, như vậy cô ấy sẽ không có cảm giác khó chịu. “Bạn nghĩ cái gì gây ra điều đó?”

F: Tôi không biết. Tôi cảm thấy như thể mình đang được sinh ra, hoặc tôi sắp được sinh ra. Cảm thấy như tôi tuột qua tất cả, một cảm giác bị ép và đè. Trái tim tôi cảm thấy kỳ lạ.

Tôi thấy cô ấy không cần phải tiếp tục cảm thấy không thoải mái. Nếu cô ấy đang trải qua sự chào đời của mình, nó có thể kéo dài một lúc lâu. Vì vậy, tôi chuyển cô ấy tiến tới để xem điều gì đã gây ra cảm giác.

F: Tôi thấy một em bé sơ sinh bị chân của chính nó cản trở và bị đứt gãy ở phía dưới —— Tôi nghĩ tôi là đứa bé.

D: Bạn đang ở đâu khi điều này xảy ra?

F: Tôi nghĩ đó là bệnh viện. Tôi không thấy gì rõ ràng cả.

D: Bây giờ khi ra ngoài có cảm thấy tốt hơn không?

F: Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, không cảm thấy tốt hơn. Tôi không cảm thấy siết chặt, nhưng trái tim tôi cảm thấy sai sai.

D: Bạn có cảm giác lạ khi ở trong cơ thể?

F: Vâng, tôi đơn độc và sợ hãi. Tôi cảm thấy nước mắt đang rơi. Đó là một cú sốc. Nó không công bằng theo cách đó. Tôi bối rối. Tôi không thể nhớ tại sao tôi ở đây hoặc những gì đang xảy ra. Tại sao mọi thứ lạnh và khắc nghiệt như vậy? Nhưng tôi không thấy nhiều. Tôi chỉ cảm thấy tất cả những điều này.

D: Bạn nói rằng bạn có cảm giác đơn độc?

F: Vâng, bởi vì nó không phải là cảm giác được ôm ấp hay dung chứa. Tôi cảm thấy như mình đang ở một mình.

D: Mẹ của bạn đâu?

F: Tôi không biết. Bà ấy không ở đây. Tôi muốn được dung chứa. Tôi muốn cảm thấy mình thuộc về ai đó.

D: Trước đó bạn đến từ đâu, bạn có cảm thấy cô đơn không? (Không) Nó như thế nào?

F: Tôi cảm thấy mình không bao giờ cô đơn ở đó. Mọi thứ đều sáng và trắng, như thể tôi là một phần của thứ gì đó thực sự lớn. Tôi biết mình đã kết nối với nó và cảm thấy đó chỉ là tình yêu. Và thật đau khổ khi rời xa điều đó.

D: Có người ở đó không?

F: Cảm thấy rằng trong chính nó chỉ là ánh sáng. Nhưng tôi nghĩ bạn có thể tách biệt, theo một cách nào đó. Bạn có thể có thân thể, nhưng nó sẽ được làm bằng ánh sáng. Vâng, tôi có cảm giác rằng có những sinh mệnh ánh sáng khác xung quanh tôi. Và chúng tôi có thể cảm thấy giống như một khối ánh sáng nếu chúng tôi muốn. Và được kết nối với họ mọi lúc, không bao giờ cảm thấy một mình, luôn luôn được thấu hiểu, và chúng tôi luôn làm việc cùng nhau. Tôi không bị hạn chế và mọi thứ nhanh hơn nhiều, nhưng thông thường, và nó là ánh sáng. Thật khó giải thích vì không có gì ngoài ánh sáng này, và thỉnh thoảng cảm giác rằng tôi có thể thấy hình dạng của những sinh mệnh ánh sáng khác. Nhưng đó là nó. Có nghĩa là có một cảm giác yêu thương và cùng nhau ở đó, như thể chúng tôi đều là một phần của cùng một năng lượng. Cảm thấy tất cả ở cùng nhau.

D: Chuyện gì xảy ra mà bạn phải đi vào cơ thể?

F: Tôi cảm thấy đã đến lúc phải đi. Tôi phải dũng cảm, và tôi phải làm điều này, nhưng tôi biết tôi sẽ quên tôi là ai và tôi sẽ đi như thế nào. Điều quan trọng là tôi đã đi. Tôi có cái gì đó để trao cho và mang ánh sáng. Tôi thật may mắn. Tôi sống trong ánh sáng mọi lúc, và tôi sống ở đó trong một thời gian dài. Và giống như nếu ai đó yêu cầu giúp đỡ, bạn sẽ không phớt lờ họ. Và tôi phải đi. Tôi nói tôi sẽ tình nguyện đi. Tôi nói tôi sẽ đi và giúp đỡ.

D: Có ai đó yêu cầu bạn đi? Hay bạn tự quyết định?

F: Tôi nghĩ tôi tình nguyện đi, vì tôi cảm thấy tôi muốn giúp đỡ. Tôi không nghĩ tôi được bảo phải đi. Tôi đã có một sự lựa chọn và tôi muốn đi. Tôi cảm thấy tôi có thể giúp khắc phục vấn đề bằng cách trao cho ánh sáng của tôi, tình yêu của tôi.

D: Bạn có biết nó sẽ như thế nào không?

F: Tôi nghĩ tôi đã được cho biết. Tôi có ấn tượng rằng nó sẽ cảm thấy khó khăn, và tôi cảm thấy như thể tôi được chuẩn bị cho điều đó. Nhưng tôi biết tôi sẽ phải quên một lúc, và tôi sẽ dần dần nhớ ra.

D: Quên mất có phải là một phần khó khăn không?

F: Vâng, vì sau đó bạn cảm thấy cô đơn. Và tôi không biết tôi là ai nữa.

D: Tại sao chuyện quên đi khi tiến vào cơ thể lại là quan trọng?

F: Tôi đã hoàn toàn nhập thể như một nhân loại, và trong một cơ thể, để tôi nghĩ tôi hoàn toàn là con người. Nhớ lại tất cả mọi thứ trong một lần sẽ là quá nhiều cho tâm trí con người của tôi.

D: Bạn đã từng ở trong một cơ thể trước cái này chưa?

F: Tôi nghĩ tôi có. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã từng ở trên Trái Đất trước đây, bởi vì thật khó tưởng tượng sẽ như thế nào trong một cơ thể đậm đặc như vậy. Tôi quen cảm thấy tự do và nhẹ nhàng, và sau đó thình lình cảm thấy rất nặng nề. Nó rất hỗn loạn và khó khăn. Họ nói sẽ rất khó khăn cho tôi, và tôi nói mình sẵn sàng đi, bởi vì tôi muốn giúp đỡ. Tôi đã sẵn sàng chịu đựng bất kỳ khó khăn nào có thể xảy ra để làm điều đó. Tôi nghĩ có một kế hoạch lớn. Tôi nghĩ mọi người đã được yêu cầu giúp đỡ. Đó là vì có rất nhiều bóng tối ở đây, và nhiều sự đơn độc trong phần này của vũ trụ. Và đây là thời gian để ánh sáng đến. Tôi được hỏi và tôi nói tôi sẽ tình nguyện làm việc này. Tôi không nghĩ mình là một mình. Tôi nghĩ có những người khác từ nơi tôi xuất xứ mà cũng tình nguyện đến.

D: Họ yêu cầu tình nguyện viên như thế nào?

F: Có một hội đồng hay cuộc họp lớn, không chỉ là người của chúng tôi, những ánh sáng, cũng có những người khác. Và trong cuộc họp, kế hoạch lớn này đã được tổ chức, và họ nói họ đang yêu cầu các tình nguyện viên. Rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải đi, điều đó tùy thuộc vào chúng tôi. Nếu chúng tôi cảm thấy đó sẽ là những gì mình có thể làm, thì chúng tôi có thể đi, nhưng có một kế hoạch lớn hơn. Và tôi nhớ rằng trái tim tôi cảm thấy rất lớn, tràn đầy tình yêu. Tôi chỉ cảm thấy, “Vâng, tôi sẽ đi làm điều này. Đây là điều tôi muốn làm.” Tôi cảm thấy nếu tôi đi, tôi có thể giúp kế hoạch cân lại cán cân cân bằng, vì sự tiến hóa của Trái Đất đang bị chậm lại bởi quá nhiều sự mất cân bằng của bóng tối ở đó. Và chỉ bằng cách sống ở đó, tôi sẽ giúp cân bằng ánh sáng để sự tiến hóa có thể tiến triển theo cách chính xác và thích hợp.

D: Họ có cho bạn thấy nó sẽ như thế nào không?

F: Họ tóm tắt cho chúng tôi về chuyện ở trong một cơ thể sẽ như thế nào. Họ nói sẽ rất khó thích ứng, bởi chúng tôi cảm thấy bị hạn chế và giới hạn theo cách mà trước đây mình chưa từng trải qua. Ở đây có tự do hoàn toàn. Không có hạn chế nào cả. Chỉ có tình yêu và không giới hạn. Tôi nói tôi sẵn sàng làm điều đó nếu nó giúp cho kế hoạch.

D: Nhưng trên Trái Đất thì sẽ khác. Sẽ có những hạn chế.

F: Vâng. Thật khó tưởng tượng nó thực sự khó khăn như thế nào. Tôi tin tưởng vào kế hoạch, và tôi tin mình đã có đủ can đảm và tình yêu để làm cho nó hoạt động.

D: Nhưng khi bạn trải qua trải nghiệm chào đời, nó khác, phải không?

F: Vâng, nó khác. Ngay cả trong bụng mẹ tôi, trong tử cung, tôi vẫn cảm thấy bóng tối đang hạn chế, như thể có điều gì đó sai, như thể tôi không nhận được đủ dinh dưỡng. Hay chỉ là sự căng thẳng. Tôi có thể cảm thấy căng thẳng.

D: Nhưng đã quá trễ để quay trở lại.

F: Không, tôi biết đây là một phần của thỏa thuận. Tôi đã tự cam kết vào lúc đó, chính là vậy. Tôi sẽ làm điều đó và tôi không muốn quay trở lại. Họ nói sẽ có sự giúp đỡ. Họ nói tôi sẽ cảm thấy rất mạnh mẽ về một số người, và tôi sẽ nói chuyện với họ, tôi sẽ cảm thấy ít cô đơn hơn. Điều đó sẽ có ích.

D: Dù ngay khi tiến vào cơ thể đó, bạn liền quên đi.

F: Vâng, như thể tất cả những kiến thức không giới hạn đó đều biến mất. Nó chỉ bị vắt vào sự trống không, và tôi cũng phải học cách thở. Và vâng, nó thực sự khó khăn. Tôi không tưởng tượng được nó sẽ vất vả như thế. Tôi không biết nó sẽ đau đến mức này. Tôi không biết nó sẽ bị ngắt kết nối khỏi cảm giác yêu thương thế này. Ngoài ra, sự đau đớn về thể chất. Khi được sinh ra đầu tiên, tôi đã có một nỗi đau trong trái tim mình. Trái tim không hoạt động đúng cách. Có một cái lỗ ở một khoang bên trong tim. Tôi đã không phát triển đúng khi còn đang trong bụng mẹ. Tôi nghĩ chức năng nhau thai đã bị tổn hại, và thiếu dinh dưỡng. Và vùng đó của cơ thể cũng bị tổn thương bởi nó cũng cảm thấy bị cắt đứt khỏi tình yêu. Biểu hiện vật lý của việc bị cắt đứt khỏi tình yêu mà tôi luôn biết.

D: Điều gì đã xảy ra? Bạn có thể sửa chữa trái tim?

F: Vâng. Đó là một phần của kế hoạch. Đó là để giúp mọi người hiểu được sức mạnh của họ và tình yêu đó có thể chữa lành.

D: Bạn có biết là bạn tự mình làm, hay bạn có giúp đỡ?

F: Nó đã được sắp xếp ở tầng thứ cao hơn, điều này sẽ xảy ra, và tất cả chúng tôi đều tham gia vào đó. Tôi đã tham gia vào đó, và tất cả những người đang cầu nguyện cho tôi cũng vậy. Năng lượng của mọi người đến với nhau và sự chữa lành đã diễn ra. Tôi nghĩ nó cũng giúp tái cân bằng những thứ không hoàn chỉnh trong cơ thể tôi.

D: Nếu không, cơ thể sẽ không thể sống được.

F: Nó sẽ cần một hoạt động tối thiểu. Nhưng đó là kế hoạch, để chữa lành.

D: Đi vào bằng cách dạy cho mọi người những bài học ngay cả khi còn là một em bé.

F: Vâng. Đó là một bài học hay. Tôi cảm thấy tình yêu khi tôi được chữa lành. Tôi cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình. Tôi cảm thấy lời cầu nguyện của mọi người và tôi cảm thấy tình yêu đang tràn ngập tôi. Và đó cảm thấy tốt.

D: Vậy bạn không hoàn toàn bị cắt đứt khỏi tình yêu.

F: Cảm giác, nó đã ở đó. Thật là tốt khi tìm thấy tình yêu đó. Có tình yêu ở đây.

D: Nhưng có nhiều bài học được học trên Trái Đất?

F: Vâng. Đó là công việc khó khăn ở đây. Tôi đã học cách trốn khỏi cuộc sống. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã học được cách đóng lại một phần nào đó của bản thân mình để tồn tại. Để bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau khi mọi người đáng sợ và ghê tởm, và khi tôi cảm thấy nỗi đau của người khác quá mạnh mẽ. Tôi cảm thấy đó là quá mức chịu đựng, và tôi đã phải đóng phần đó lại một lúc.

D: Bạn không mong muốn những người khác có thể làm điều tàn nhẫn.

F: Không, không. Nó chỉ làm tôi bối rối, tôi không biết tại sao. Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu hiểu rằng mọi người đã là nạn nhân của sự tàn ác đối với bản thân. Điều đó trở thành cay đắng và giận dữ, nó tràn ra và lây sang những người khác xung quanh họ. Và nó lây lan như một căn bệnh sợ hãi, sợ rằng sẽ thành nạn nhân cho sự tức giận của người khác.

D: Tất cả họ đều có bài học riêng. (Vâng) Bạn có gặp những người khác đến từ cùng nơi với bạn không?

F: Vâng. Tôi đã gặp nhiều người, vài người trong số họ đến từ nơi tôi xuất xứ. Một số người thấy nó thực sự khó khăn, và không ứng phó tốt. Tôi đã cố gắng giúp đỡ. Họ có một thời gian khó thích ứng.

D: Đây có phải nguyên nhân gây ra trầm cảm khi bạn còn nhỏ? (Vâng) Nói về điều đó đi! Bạn nói mình đã bị trong nhiều năm?

F: Vâng, tôi đã trầm cảm trong một thời gian dài. Khi còn là một đứa trẻ. Đó là khi tôi bắt đầu đóng lại. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Rất khó để hoạt động như một con người. Tôi đã cố gắng để là ánh sáng. Và tôi thấy thật khó để trở thành ánh sáng khi mọi thứ quanh tôi đều quá đau đớn, cảm thấy tất cả những nỗi đau này. Tôi cứ nghĩ về lý do tại sao tôi đến đây, nhưng tôi không thể thấy tôi đã tạo ra sự khác biệt như thế nào. Thật khó để nhìn ra ngoài cuộc đời của tôi, nhìn vào bức tranh lớn của Trái Đất trong kế hoạch. Tôi muốn biết kế hoạch là gì và tại sao tôi không thể nhớ được. Tôi luôn biết một ngày nào đó tôi sẽ nhớ, ngày nào đó tôi sẽ có một số câu trả lời. Luôn luôn có một cái gì đó nhiều hơn nữa. Tôi cũng cảm thấy tội lỗi, bởi vì tôi cũng đang cố gắng trở thành một sinh mệnh nhân loại. Và nhân loại thì có hiểu biết rất hạn chế về cách thức hoạt động của sự sống, và chúng ta phạm sai lầm. Tôi sẽ cảm thấy rất tệ khi tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm khiến người khác đau đớn. Tôi đã không xử lý điều đó tốt lắm. Tôi luôn cảm thấy khó khăn với bản thân mình, nên vậy, bởi tôi đã có công việc này để làm. Tôi đã nghĩ mình có thể làm điều đó, và sau đó tôi nhận ra rằng sẽ không dễ dàng. Cơ thể con người có những hạn chế như vậy, và chiều kích này là chậm chạp. Mọi thứ di chuyển rất chậm. Và tôi phải học cách không mong đợi quá nhiều, và đó là một bài học khốn khó.

D: Bạn không thể tự mình thay đổi tất cả, phải không?

F: Không thể, tôi là một phần của một đội, nhưng tôi cảm thấy cô đơn. Tôi nghĩ tôi phải tự làm tất cả.

D: Ở một tầng thứ khác bạn có nhận ra rằng có một đội không?

F: Dần dần, rất từ tốn. Lúc đầu, tôi nghĩ nhóm của tôi là đạo Cơ đốc. Tôi nghĩ vậy vì họ nói về ánh sáng, và nó thắp sáng thứ gì đó bên trong tôi. Phần tôi đóng lại, tôi cố mở ra. Điều đó thật khó. Dù đã đáp ứng với ánh sáng, trong nhà thờ, nhưng tôi cảm thấy quá tổn thương bởi những người ở đó. Tôi tiếp tục mở rộng trong tình yêu và ánh sáng, và phải ký hợp đồng lại mọi lúc. Tôi cảm thấy tôi đã liên hệ với ánh sáng lần nữa. Có một cái nhìn thoáng qua về nó. Tuy nhiên, nó đã bị nhiễm độc bởi các hạn chế không có cảm giác đúng. Tôi biết có nhiều hơn; tôi biết nó lớn hơn nhiều. Giống như họ thấy Thượng Đế như một mạng lưới cấu trúc, trong khi tôi có thể thấy Thượng Đế không có cấu trúc. Không cần phải có bất kỳ hạn chế nào. Nhưng họ không hiểu điều đó, và họ không thích điều đó về tôi. Sau đó tôi biết đã đến lúc phải tiếp tục. Tôi cảm thấy rất đau đớn bởi những điều họ nói.

D: Bạn có nghĩ họ đều đến từ cùng một nơi với bạn, hoặc bạn có biết không?

F: Tôi nghĩ mọi người, chung quy, đều đến từ cùng một nơi. Khi bạn quay lại đúng, mọi người đến từ cùng một nơi. Nhưng đó là các cấp độ khác nhau của việc quên đi khi bạn đến những nơi như Trái Đất. Một số trong họ đã ở trong cơ thể con người hàng triệu triệu năm, và họ bị tê liệt bởi những hạn chế.

D: Bạn có nghĩ đó là chuyện đã xảy ra, họ sống trong cơ thể quá lâu?

F: Vâng, tôi nghĩ họ đã sống ở đây rất lâu, họ chỉ quên họ là ai. Họ đã quên mất ánh sáng. Có lẽ họ cần một kỳ nghỉ. (Cười) Họ cần phải nhớ lại không giới hạn và mở rộng là như thế nào.

Francine đã quay sang dùng ma túy một thời điểm trong đời như một lối thoát.

D: Bạn có nghĩ các loại thuốc có trợ giúp khi bạn cảm thấy bị mất đi?

F: Tôi nghĩ tôi đã sử dụng chúng vào những thời điểm như một công cụ để truy cập vào các phần trong tâm trí mà tôi cần phải mở. Các phần cho phép tôi nhìn thấy mọi thứ lại một lần nữa. Tôi cảm thấy như thể tôi bị dẫn đến những phần đó trong đầu. Các loại thuốc giúp mở một cánh cửa. Tôi đang tìm cách để cảm nhận được nhất thể lần nữa. Rằng tôi là một phần của ánh sáng và tất cả thông tin vẫn còn đó, chẳng qua khó khăn hơn để có được nó. Nhiều người nghĩ tôi rất kỳ lạ vì tôi luôn thấy điều gì đó sâu sắc hơn. Thật khó để họ hiểu được.

D: Bởi vì họ bị cuốn vào thế giới vật lý.

F: Vâng. Tôi đoán tôi dễ thấy các trò chơi đang diễn ra hơn những người khác. Như thể có một trò chơi của chiến thắng ở tầng thứ vật lý, và có một trò chơi của kết nối với ánh sáng một lần nữa. Nó rất hủy hoại. Và rõ ràng khi phải hoàn toàn làm một nhân loại, tôi luôn luôn phá hoại. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc ngừng công kích bản thân về điều đó.

D: Bạn có nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn từng có những kiếp sống khác trong cơ thể nhân loại không?

F: Vâng, nó có thể trợ giúp có một sự chạy thử, có thể. (Cười)

D: Nhưng đôi lúc bạn vẫn sẽ phải tiến vào cơ thể lần đầu tiên.

F: Vâng, nó sẽ luôn khó khăn, phải không? (Vào thời điểm này tiềm thức đã tiếp nhận đầy đủ.) Điều quan trọng đối với hành trình của Francine như một linh hồn để có trải nghiệm này, bởi vì nó chỉ giúp Một Ánh Sáng biết nhiều hơn. Gia thêm trải nghiệm luôn luôn tốt. Và nó đã giúp một phần cho kế hoạch lớn. Nó không chỉ giúp cô ấy. Cô ấy đang giúp ánh sáng phát triển trong nhận thức nhiều hơn bằng cách làm điều này. Cô ấy biết nó sẽ không dễ dàng. Cô ấy cảm thấy mọi thứ quá mãnh liệt. Cô ấy đi lòng vòng trong đau đớn, và không thể tìm được lối ra. Cách duy nhất cô ấy có thể nhìn thấy chính là chết, bởi cô biết mình sẽ được tự do sau đó. Nhưng cô ấy không thể chết vào thời điểm cô ấy cố gắng. Họ sẽ nói, “Không, chưa đến lúc. Bạn vẫn cần phải ở lại.” Mỗi lần, họ sẽ dừng nó lại, bởi vì họ yêu cô ấy và muốn cô thành công trong kế hoạch. Nếu rời đi, cô ấy sẽ thất vọng. Và cô ấy biết đó là tốt cho cô ấy ở lại.

D: Nó không được phép, vì cô ấy phải hoàn thành những gì đã tình nguyện làm.

F: Vâng, và cô ấy muốn ở lại. Nhưng có một phần thuộc nhân loại buồn, đau đớn, tức giận và muốn rời đi, muốn kết thúc nỗi đau. Nhưng cô ấy có một công việc để làm, và cô ấy sẽ thông suốt. Đó là phần khó nhất.

Tôi biết tôi đã liên hệ được với tiềm thức, vì vậy tôi đến với những câu hỏi của mình.

D: Bạn đã trực tiếp vào vấn đề này với cô ấy. Đó có phải những gì bạn muốn cô ấy biết ngày hôm nay không?

F: Vâng. Đã đến lúc cô ấy biết. Đã đến lúc để hiểu.

D: Suốt đời cô ấy đã gặp khó khăn vì có cảm giác khác biệt. (Vâng) Cô ấy nói cảm thấy như mình không thuộc về nơi đây.

F: Đúng vậy. Đó là lý do.

D: Cô ấy đã từng có kiếp sống nào trong cơ thể vật lý chưa?

F: Từ rất lâu rồi. Cô ấy có nhiều kiếp sống trong cơ thể, nhưng nó ít đậm đặc hơn cơ thể hiện giờ. Họ xây dựng các thành phố, và sống cuộc sống hài hòa.

D: Có những thân thể trên Trái Đất không?

F: Không. Xa lắc.

D: Cô ấy biết về điều này có tốt không, cho sự tò mò của cô ấy?

F: Vâng. Cô ấy đã trải qua một loạt sự tiến hóa, nơi cô ấy trở nên ngày càng sáng hơn, cho đến khi cuối cùng toàn bộ nền văn minh trở thành ánh sáng. Cô ấy ở trong ánh sáng đó trong rất rất nhiều thiên niên kỷ. Họ đã tiến tới ngưỡng mà họ là ý thức đồng nhất. Họ luôn cảm thấy được sự đồng nhất, và không cần phải tạo ra cơ thể vật lý trừ khi họ cảm thấy thích nó. Và sau đó họ sẽ tạo ra những cơ thể ánh sáng. Họ đã vượt qua hầu hết các thách thức xuyên suốt sự tiến hóa của mình, đó là một nơi của niềm vui và tình yêu hòa hợp. Đó là một nơi rất thoải mái, và một cảm giác trọn vẹn nữa. Do đó, rất khó cho cô ấy ở trong một trạng thái không tiến hóa như vậy.

D: Điều gì xảy ra khiến cô ấy đến Trái Đất?

F: Có nhiều vấn đề trong khu vực thiên hà nơi Trái Đất ở. Với bóng tối, nó mất cân bằng. Hội Đồng Lớn tập hợp lại, và đã đến lúc bắt đầu thâm nhập vào hệ thống. Và bằng cách nhập thể trên hành tinh, sinh mệnh ánh sáng có cơ hội để trao ánh sáng của họ cho một hành tinh bị bóng tối tràn ngập. Cô ấy tình nguyện cho công việc, vì biết mình có thể làm điều đó.

D: Nhưng khi bạn xuống đây trong cơ thể, mọi thứ trở nên khác, phải không?

F: Vâng, cô ấy thấy rất khó thích ứng. Thật khó để rời đi đến đâu đó thật yên bình khi tới một hành tinh quá đậm đặc chậm chạp thế này với nhiều nỗi đau như vậy. Những người như cô ấy cảm thấy rất mãnh liệt với điều đó vì cô ấy rất mở.

D: Họ là những người rất hiền lành, và họ đã không có lập trình từ những kiếp sống khác trên Trái Đất để giảm xóc điều đó.

F: Vâng. Họ phải có can đảm lớn để đi. Và chúng tôi rất biết ơn vì họ đến, bởi nó làm cho kế hoạch diễn ra. Và nó đang hoạt động. Kế hoạch đang hoạt động.

D: Có nhiều người khác đã tình nguyện đến?

F: Có rất rất nhiều. Hàng ngàn hàng ngàn và hàng triệu. Và có rất nhiều trẻ em đang được sinh ra bây giờ, xếp hàng chờ đợi, để đến. Đó là lý do tại sao Francine có cặp song sinh, bởi họ muốn đến cùng nhau.

D: Cặp song sinh là tình nguyện viên? (Vâng) Họ đến từ cùng một nơi? (Vâng) Và họ cũng không có những kiếp sống khác?

F: Họ được điều chỉnh thích ứng tốt hơn, họ đang được giúp đỡ. Họ đã giúp đỡ trước khi họ bắt đầu, và họ có sự giúp đỡ của những người mà đã làm rất nhiều nền tảng và lát ra con đường trước họ. Và họ có một người mẹ đã thực hiện rất nhiều điều chỉnh cho bản thân, và biết cách dẫn nhập họ tốt hơn vào cuộc sống trên Trái Đất.

D: Đây là những gì tôi đã nhận thấy trong công việc của mình. Một số người trong thế hệ của Francine, hoặc thậm chí lớn hơn, đã có khó khăn lớn trong việc thích ứng. Nhiều người trong họ muốn tự sát và ra đi.

F: Vâng, đó là một vấn đề.

D: Sau đó, những người bắt đầu đến sau cô ấy dường như sẽ dễ dàng hơn.

F: Vâng, phương thức đang được chuẩn bị cho họ. Đó là một phần của kế hoạch, rằng những người trong độ tuổi của Francine nên đến với can đảm lớn lao để khắc ra một con đường mới. Họ biết điều đó sẽ khó khăn vì họ đã phá vỡ cấu trúc cũ và thiết kế lại những cái mới theo một cách thức siêu phàm trần. Tôi đang có một hình ảnh về hành tinh có một mạng lưới xung quanh nó, và năng lượng của bản thân mà họ mang lại đang giúp chuyển đổi mạng lưới vào một vị trí mới. Nhiều tình yêu hơn đang chảy dễ dàng hơn và bỏ chặn các kênh.

D: Năng lượng của họ đang tạo ra sự khác biệt.

F: Vâng, bây giờ ánh sáng lần đầu tiên lớn hơn bóng tối, và có khả năng là loài người sẽ tiến hóa qua điểm mà nó sẽ tự hủy diệt bản thân. Nó đã đi về hướng đó, và đấy là lý do tại sao họ được yêu cầu đến. Nhưng họ phải quên họ là ai, bởi nhân loại cần phải cảm thấy rằng nó phải tự phát triển bản thân. Cô ấy phải trở thành con người để trở thành một phần của nhân loại, để thay đổi nó từ bên trong. Cô ấy không thể thay đổi nó từ bên ngoài, vì điều đó trái với quy tắc.

D: Quy tắc nào?

F: Chỉ thị tối căn bản của việc không can thiệp.

D: Điều này không được coi là can thiệp?

F: Vâng, đây là một phần của kế hoạch. Đó là một kế hoạch tốt, vì mọi người quên rằng họ là một phần của ánh sáng. Nhưng họ đang bắt đầu nhớ lại, và ánh sáng mà họ mang lại, chỉ bằng việc làm người họ là, thực sự tạo nên sự khác biệt lớn, chỉ bằng cách giữ ánh sáng bên trong họ. Họ là một tia lửa nhỏ kết nối với tất cả các tia lửa nhỏ khác trên toàn cầu và nó trở nên sáng hơn và sáng hơn.

D: Và những đứa trẻ đang đến bây giờ đã có phương thức chuẩn bị cho mình, vì thế sẽ dễ dàng hơn. (Vâng) Nhưng họ vẫn gặp khó khăn, vì một số trong họ đã tiến hóa rất nhiều. Và người lớn không hiểu họ. (Vâng) Nhiều giáo viên hỏi tôi làm thế nào mình có thể giúp đỡ đám trẻ. Bạn có đề nghị nào không?

F: Những hạn chế của hệ thống giáo dục cần được viết lại để sự tự do tinh thần của mỗi đứa trẻ có thể được thể hiện một cách sáng tạo. Cần phải giới thiệu ít cấu trúc hơn cho thời gian biểu, cho phép di chuyển tự do nhiều hơn giữa các môn học, để những đứa trẻ có thể thấy mọi thứ được kết nối với nhau như thế nào. Thật khó để họ ngồi yên học con số và chữ cái, như thế họ không thể nhìn thấy toàn cảnh. Họ cần phải biết làm thế nào những thứ này ăn khớp với nhau.

D: Tôi không tin rằng họ nên dùng những loại thuốc kia.

F: Chúng không hữu ích. Chúng sẽ đóng họ lại. Những đứa trẻ cần thay đổi hệ thống, và người ta đang cố giữ cho đám trẻ bị khuất phục và đàn áp.

D: Cái gọi là “bình thường”.

F: Chuẩn hóa, vâng. Nhưng có quá nhiều đứa trẻ như thế bây giờ. Mọi thứ đang chuyển đổi.

D: Tôi không nghĩ người ta sẽ có thể ngăn chặn tất cả đám trẻ.

F: Không, làn sóng thay đổi đã bắt đầu.

D: Bây giờ chúng ta có thể thấy trầm cảm đã ảnh hưởng đến cơ thể của Francine đến từ đâu. (Vâng) Bạn có nghĩ việc học những điều này sẽ giúp cho cô ấy?

F: Vâng, cô ấy đã bắt đầu một số công việc cơ thể mà đang giúp cân bằng lại những thứ đã mất cân bằng, do ô nhiễm. Môi trường độc hại mà con người sống trong đó đang có ảnh hưởng khủng khiếp, khi cơ thể họ đang thay đổi bây giờ. Các chất gây ô nhiễm đã tích tụ trong cơ thể họ khiến họ cảm thấy khó chịu và các triệu chứng này xảy ra.

D: Francine có một số triệu chứng mà các bác sĩ đã cố gắng chẩn đoán: chóng mặt, mệt mỏi, nhức mỏi và đau cơ bắp, khớp cứng.

F: Vâng, đây là một phần của những điều chỉnh trong cơ thể cô ấy, và nó đang xảy ra khắp nơi. Mọi người cần phải chậm xuống và chăm sóc cơ thể họ bởi sự ô nhiễm. Chúng tôi đang giúp cô ấy, và khi hết trầm cảm, cô ấy sẽ muốn ở đây nhiều hơn, vì cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn ở đây. Ô nhiễm trên hành tinh này đã làm cô ấy mất cân bằng. Các hóa chất trong não, và cơ thể mất thăng bằng. Các loại thuốc mà cô ấy đang sử dụng đã giúp cô ấy ổn định điều đó.

D: Sau đó, khi hết trầm cảm sau phiên này, cô ấy hiểu chuyện gì đang diễn ra, các triệu chứng khác sẽ biến mất?

F: Vâng, dần dần khi cô ấy hợp nhập những thứ đã học được, cơ thể sẽ điều chỉnh. Tôi đang nhận được hình ảnh thân thể tinh thần của cô ấy chưa bao giờ hoàn toàn được kết nối hoặc trú trong cơ thể vật lý, vì cô ấy phải đóng một phần của nó lại. Và khi mở nó ra, nó không tái kết nối đúng cách. Thật khó cho cô ấy khi tái kết nối, hệ thống mạch đều sai. Nhưng cô ấy đang tái mắc mạch nó lúc này, điều đó sẽ chữa lành cho cô ấy. Cô sẽ hiểu mục đích của mình lần nữa, và sự trầm cảm sẽ mất đi. Nó cũng dạy cô ấy tiếp tục và tìm hiểu những hạn chế của việc ở trong cơ thể này. Đây là một bài học quan trọng, thông qua căn bệnh này, cô ấy học được cách đạt được sự cân bằng theo cách mà trước đây mình chưa bao giờ biết. Và nó giúp cho cô ấy. Cô ấy kiểm soát toàn bộ tình huống. Cô ấy đã tạo ra tất cả, ngay cả sự khó chịu của các triệu chứng ở đó làm công cụ cho cô ấy. Và cô ấy sẽ không cần nó trong tương lai. Cơ thể đang được tái mắc mạch trong khi cô ấy ngủ.

D: Phần đó của DNA có thay đổi không?

F: Vâng, đó là một phần của tái mắc mạch, DNA thay đổi. Và lý do nó không hài hòa diễn ra với Francine là vì sự tích tụ chất độc và chất ô nhiễm xung quanh và trong cơ thể cô ấy. Việc tái mắc mạch là khó khăn hơn. Giống như một phần thân thể tinh thần của cô ấy rung động cao hơn nhiều so với cơ thể vật lí, và đó không kết nối đúng cách.

D: Điều này có xảy ra với mọi người trên thế giới không?

F: Một số người đang thấy dễ thay đổi biến đổi hơn, khi cấu trúc DNA đang thay đổi. Và những người khác đang thấy khó hơn. Những người sống trong các khu vực bị ô nhiễm nhiều hơn, và những người mà sự nhập thể gặp nhiều khó khăn hơn.

D: Bạn có nghĩ tất cả mọi người đang trải qua một cái gì đó?

F: Nó phụ thuộc vào tầng thứ người ta nhận thức được. Nhưng vâng, có những thay đổi xảy ra trên khắp hành tinh trên diện rộng.

D: Đó là một điều tốt khi chúng ta không nhận thức được chúng ở tầng thứ ý thức. Có lẽ chúng tôi sẽ không thể xử lý nó.

F: Quan trọng là cô ấy phải nhớ mình là một phần của một kế hoạch vĩ đại, và cô ấy là một phần của ánh sáng. Điều quan trọng là cô ấy nhớ phải tiếp tục, và không bỏ cuộc. Bây giờ là lúc cô ấy nhớ lại. Thông tin này được lưu trữ trong tâm trí cô ấy, không thể truy cập vào ở giai đoạn này, nhưng sẽ hữu ích trong tương lai. Cô ấy sẽ quen thuộc một khuôn mẫu mới vào lúc đó. Cơ thể cô ấy sẽ được tái mắc mạch, cô ấy sẽ nhớ lại những thứ cần biết dễ dàng hơn. Thông tin thường được cấy ghép trong những giấc mơ, đặc biệt là những giấc mơ của nhiều biểu tượng khác nhau. Những biểu tượng này chứa cả khối thông tin, và điều này đang được đưa vào tâm trí. Ngay sau năm 2012, các thân thể sẽ được tái mắc mạch và những ký ức sẽ xuất hiện. Thông tin sẽ đến sau đó. Nó đã được mắc nối vào bộ nhớ, và sẽ đến khi nó sẵn sàng.

Thông tin tương tự đã được trao khi tôi hoạt động trong các cuộc điều tra UFO hai mươi năm qua. Điều này đã được báo cáo trong cuốn The Custodians. Tôi được cho biết đây là cách người ngoài hành tinh giao tiếp —— không phải bằng lời nói, mà bằng những biểu tượng. Họ sử dụng các khái niệm, khối thông tin được chứa trong một biểu tượng duy nhất. Tâm trí ý thức có thể không nhận thức được những gì đang xảy ra, nhưng tiềm thức nhận ra và hiểu thông tin mà biểu tượng đại diện. Các biểu tượng cực kỳ xa xưa, và đã được sử dụng lưu truyền xuyên suốt thời xưa. Khi người đó nhìn thấy biểu tượng, nó chuyển toàn bộ khái niệm vào trong tiềm thức nơi nó được hấp thụ ở tầng thứ tế bào. Họ nói nó sẽ nằm im cho tới khi thời điểm đến —— khi nó được cần đến. Sau đó thông tin sẽ xuất hiện, và người đó thậm chí sẽ không nhận biết nó đến từ đâu. Đây là một phần ý nghĩa của các Vòng Tròn Lúa Mì, bởi các biểu tượng chứa thông tin. Bạn không cần phải ở trong Vòng Tròn Lúa Mì để được chuyển giao. Điều này có thể xảy ra bằng cách nhìn vào một bức hình của Vòng Tròn Lúa Mì. Vì vậy, phiên này xác nhận lại những gì tôi đã nhận được trong hai mươi năm. Đây luôn luôn bổ sung thêm giá trị khi nó được lặp đi lặp lại bởi những người ở bán cầu bên kia, những người không biết nhau, và không biết những gì tôi đã tích lũy.

F: Bất cứ nơi nào Francine đến, cô ấy đóng vai trò như một chất xúc tác cho phép ánh sáng của con người được thắp lên trong họ. Và đôi khi điều đó không dễ dàng đối với một số người, và nó thách thức họ. Nhưng chỉ bằng cách là, người mà cô ấy là, cô ấy đang thực hiện kế hoạch. Ngay cả khi nó ở tầng thứ tiềm thức, thứ gì đó bên trong họ bật lên, và một ánh sáng bật lên. Họ tìm thấy nó dễ dàng hơn để tin rằng ánh sáng có thể giành chiến thắng khi họ có được ảnh hưởng của Francine và những người khác như cô ấy. Nhưng một số người bị mắc kẹt và cảm thấy khó khăn khi thực hiện việc này. Nếu cô ấy biết mình làm được bao nhiêu, cô ấy sẽ rất vui vì kế hoạch đã được thực hiện theo cách nó được thiết kế. Nó sẽ giúp cô ấy biết bản thân đang làm công việc của mình rất tốt chỉ bằng cách là người mà cô ấy là. Bởi vì cô ấy không thể rời đi cho đến khi công việc kết thúc, cho đến khi kế hoạch vào đúng chỗ. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở lại lúc này rằng cô ấy biết. Rất buồn khi một số người bị choáng ngợp bởi nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng tôi luôn ở đó để giúp đỡ. Nó rất buồn. Nó giống như họ bị cuốn vào hóa thân của Trái Đất, và đi lòng vòng trong vòng tròn và không biết cách tái kết nối với mục đích.

D: Và thế giới đang trở nên bớt tiêu cực hơn nhờ kiểu người này.

F: Chúng tôi muốn nói với cô ấy: Bạn đang làm rất tốt và được khuyến khích. Không có gì phải sợ nữa. Cơ thể bạn chỉ đang được tái mắc nối, bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Thư giãn đi. Đi và làm những việc mà bạn cảm thấy bắt buộc phải làm. Và chỉ cần giữ đôi mắt bạn cố định vào mục tiêu mà bạn đã đến để làm, đó là mang lại ánh sáng. Hãy là chính bạn. Và biết rằng bạn được yêu rất nhiều, bạn không bao giờ đơn độc.

Hơn một tháng sau, tôi nhận được một bức thư mỹ miều từ Francine. Tôi không phải luôn luôn nghe được về khách hàng của mình sau phiên, và bao giờ cũng vui mừng khi biết họ đã thực sự được giúp đỡ bởi phương pháp không chính thống này. Dưới đây là trích dẫn từ bức thư của cô ấy:

“Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa tôi vào lịch trình kín chỗ của bạn. Tôi đã thấy nó mang đến lợi ích to lớn. Bệnh trầm cảm đã được dỡ bỏ, bác sĩ hài lòng vì tôi có thể không cần thuốc chống trầm cảm đang dùng nữa. Phiên làm việc đã giúp ích rất nhiều để tôi có thể thấy TẠI SAO tôi ở đây. Rằng tôi tình nguyện ở đây, và tôi có một quyết tâm mới để nhìn xuyên công việc. Tôi cũng thấy dễ dàng hơn để tán dương những điều tốt đẹp về cuộc sống trên Trái Đất. Các mối quan hệ tốt đẹp của tôi có đầy đủ tình yêu, và vẻ đẹp trong tự nhiên mà truyền cảm hứng. Tôi nói với chồng, Eddie, “Em rất vui vì em đã đến!” Và anh ấy cười khúc khích, vui mừng khi thấy tôi trông hạnh phúc hơn. Anh đã lưu ý với tôi và những người khác rằng phiên làm việc, tuy nhiên khái niệm lạ lùng, nhưng rõ ràng giúp ích.”

“Trong suốt phiên, tôi cảm thấy nhiều hơn những gì tôi có thể diễn tả bằng lời nói, và mỗi lần nghe băng, toàn bộ cảm xúc trở lại rõ ràng. Tôi cảm thấy rõ ràng rằng cảm giác cô đơn trước giờ chỉ là một ảo ảnh của 3D. Rằng hầu hết thời gian tôi thực tế đã được bao quanh bởi những sinh mệnh ánh sáng, và có nhiều công tác viên ánh sáng khác xung quanh tôi mọi lúc. Chỉ là thấy được các kết nối ở đây thì khó khăn hơn.”

“Khi bạn hỏi tiềm thức của tôi về những kiếp khác mà tôi đã sống, tôi đã có thể nhìn thấy trong nháy mắt toàn bộ câu chuyện về chủng tộc mà tôi đã thuộc về. Tôi không mô tả nó trong phiên, nhưng tôi nhớ nhìn thấy một hành tinh có trọng lực thấp. Sinh mệnh cao mảnh, thông minh, yêu thương và rất giỏi trong việc hợp tác với nhau. Thành phố tôi nhìn thấy trong nháy mắt đó dường như có những ngọn tháp cao và những tòa nhà mà trông không khắc nghiệt hay lạc lõng giữa thiên nhiên xung quanh. Có những cây cao dẻo. Tôi thấy cái cách chủng tộc tiến hóa đến một giai đoạn mà không cần vật chất, các thân thể trở nên sáng nhẹ và hòa hợp với nhau trong ý thức thống nhất.”

“Khi đi nghỉ vào tuần trước, tôi nhìn ra từ sân hiên nơi tôi ăn sáng, và có một ký ức linh hồn rất mạnh đến với tôi. Ở nơi tôi đang ở, có rất nhiều cây cao dẻo, và những hạt trắng mịn của chúng trôi nổi bồng bềnh khắp nơi trên làn gió nhẹ nhàng. Khoảnh khắc lần đầu tiên thấy chúng, tôi biết chúng đã nhắc tôi về một điều gì đó, nhưng mãi đến lúc kia tôi mới nhớ. Trên hành tinh lực hút thấp, những cây này mong manh và dẻo hơn. Và khi trời mưa, những giọt nước lớn gần như không trọng lượng treo trong không khí rất giống những hạt giống ở đây. Đó là một ký ức đáng yêu về sự thân thuộc ấm áp.”

“Cảm ơn lần nữa. Tôi cảm thấy dường như bây giờ tôi biết tôi là ai, và tôi có một sự tự tin vững chắc trong đó.”

PHẦN 5
NGUỒN

Chương 16
TIỀN KIẾP KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA

Một trong những ca vào tháng 1 năm 2007 của tôi cho thấy tiềm thức đang tiếp tục xu hướng mà chúng ta không nên tập trung vào tiền kiếp nữa, thay vào đó là tiến lên và tập trung vào hiện tại. Như tôi đã nói, thay vì đi vào tiền kiếp truyền thống, một số khách hàng của tôi sẽ quay lại Nguồn, hoặc khám phá cuộc sống ở các chiều kích khác… Việc này đã xảy ra thường xuyên hơn, đặc biệt là trong năm 2006 và vẫn đang gia tăng. Các khuôn mẫu chắc chắn đã đảo ngược chính nó tới điểm mà tiền kiếp truyền thống là thiểu số.

Một sự thay đổi rõ rệt trong công việc của tôi —— Khi tôi hỏi tiềm thức vì sao không đưa đương sự đến với tiền kiếp thích hợp, nó nói đó không còn quan trọng nữa, họ đã trải qua tất cả những điều đó, và hãy nên buông bỏ. Tôi cho rằng đây có nghĩa là họ đã trả xong bất kỳ nghiệp quả nào, và không cần phải giải quyết nữa. Tiềm thức nói đương sự cần phải tập trung vào hiện kiếp và tương lai. Thông điệp này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Một ca vào tháng 1 năm 2007 lặp lại cùng chủ đề —— mặc dù theo một cách khác. Khách hàng thấy những thứ mà tôi biết không phải là kiếp sống, nhưng chúng cũng không phải là tưởng tượng —— họ đã thấy biểu tượng. Thông thường đó là do họ không muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền kiếp một cách có ý thức, vì vậy tiềm thức phải lén đưa các thông tin ra thông qua biểu tượng —— Nhưng trường hợp này thì khác biệt và bất ngờ: thân chủ là một người nhập cư ở độ tuổi 40, có rất ít phàn nàn và dường như không cần điều trị. Ông có hình thể tốt nhờ làm việc trong ngành xây dựng (làm một giám sát viên) và thích vận động thể chất, đặc biệt là lặn biển sâu. Tuy nhiên, ông đã lái xe 20 tiếng để đến gặp tôi. Ông cho biết phiền phức chính của mình là những nỗi sợ sâu sắc vô căn cứ, đặc biệt là sợ chết. Thỉnh thoảng ông sẽ có những cơn cao huyết áp, và khi nó xảy ra, ông trở nên sợ hãi rằng mình sắp chết. Tất cả điều này là rất ngoài tầm với của ông, bởi ông chưa từng sợ bất cứ điều gì.

Ông ấy dễ dàng đi vào trạng thái nhập thần, lúc đầu tôi nghĩ ông đang mô tả một tiền kiếp, nhưng nó đột nhiên tiến vào những xoắn xuýt và bước ngoặt bất thường. Giống như đang ở trong giấc mơ của ai đó, và mọi thứ ông thấy đều hoàn hảo khi tôi nhận ra tiềm thức đang cho ông những câu trả lời trong những biểu tượng. Lúc đầu, ông mặc quần áo rách rưới đứng trước một cái hang, nhìn thấy một lâu đài trên đỉnh đồi, với một cơn bão sắp ập vào đằng sau nó. Ông quyết định đi đến lâu đài, và khi làm việc đó, cơn bão đi vòng qua ông. Ông đi qua một cây cầu để vào lâu đài, có lính canh trên ngựa mặc áo giáp như hiệp sĩ, nhưng họ không ngăn ông băng qua cầu vào sân, họ chỉ đứng và quan sát —— Đó là manh mối đầu tiên khiến tôi cho rằng đây không phải là một tiền kiếp, bởi vì trong thời kỳ đó, các lính canh của một lâu đài chắc chắn sẽ không để một người đàn ông bù xù rách rưới bước vào. Khi ở trong sân, ông phát giác một cầu thang xoắn ốc rồi đi lên, nó dẫn lên đỉnh của lâu đài, ông đứng đó nhìn một chiếc cầu vồng đằng xa, sau đó thấy một con rồng lửa Trung Hoa khổng lồ đến chỗ mình. Ông sợ hãi khi nó vòng quanh ông, nhưng rồi nó bay đi và để ông lại một mình.

Tiếp theo, ông thấy nhiều con chuột bay bổ xuống lượn quanh mình. Đây cũng khiến ông sợ hãi cho đến khi chúng biến thành một đàn chim rồi bay đi (Lúc này tôi nghĩ tôi biết tiềm thức đang làm gì —— cho ông ta thấy nỗi sợ hãi của mình là vô căn cứ). Khi đi xuống vào lâu đài, các lính canh đã cho ông y phục mới thay thế quần áo giẻ rách của ông. Họ mặc cho ông quần áo bằng nhung và vàng, ông được trao một thanh kiếm đẹp chuôi vàng đính kim cương; sau khi vương miện vàng được đặt lên đầu, ông ta lên ngựa trắng rời khỏi lâu đài. Lúc đến gần suối, một con rồng khác bay tới, con này to hơn, khác loại, đen và đầy tính đe dọa; ông đã chiến đấu với nó, cuối cùng giết nó bằng thanh kiếm của mình.

Rồi ông bước ra một cánh đồng và thấy nhiều người đến gần. Ông nói đó là năm 1914, và đây là quân đội của Kaiser. Một lần nữa, những chiếc xe tăng không hề đe dọa ông, chúng dừng lại trên đồng và đến gần hơn, có rất nhiều binh sĩ (từ thời kỳ này) xếp hàng trên đường, ông đến trước mặt họ và họ không cử động. Sau đó, ông đi đến bờ biển và thấy một chiếc tàu chở khách lớn trên đại dương với cái tên “Titanic” ở bên cạnh. Ông thấy có rất nhiều người trên tàu tươi cười và có một khoảng thời gian vui vẻ, họ nhìn thấy ông rồi hét hò gọi ông lên tàu, ông bước qua mặt nước và lên boong. Ở đó, ông được những hành khách tươi cười vui vẻ chào đón. Họ nói ông không mặc đúng quần áo cho hành trình này, rồi cởi áo choàng hoàng gia của ông ra và mặc cho ông một bộ suit, vest và mũ (quần áo phù hợp với thời kỳ này). Sau đó, ông thấy những tảng băng trôi và con tàu va trúng một cái, có rất nhiều tiếng la hét khi con tàu bắt đầu chìm xuống. Ông leo lên đỉnh cao nhất của con tàu khi nó trượt xuống nước, rồi thấy một con tàu nhỏ gần đó cứu và đưa ông lên tàu. Tôi nói với ông ấy điều này cho thấy ông ta là một người sống sót. Trên chiếc tàu đó, ông bước vào cabin và bắt đầu tắm, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ông thấy những chiếc máy bay với ngôi sao đỏ của Nga trên cánh, loại được sử dụng trong Thế Chiến II, bổ xuống và bắn vào con tàu. Một lần nữa, mọi thứ đều ổn, và điều tiếp theo ông thấy là bản thân đi bộ trên bờ biển mặc quần áo hiện đại: quần jean và giày Nike. Tôi biết ông ta đã đi đủ vòng tròn, và tôi nên gọi tiềm thức ra. Nó nói đó thực sự là biểu tượng để ông ta thấy rằng nỗi sợ hãi hiện tại của mình là vô căn cứ. Ông đã sống sót qua tất cả những nguy hiểm đó mà không bị thương hại. Tôi nói tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi đến một tiền kiếp. Và tiềm thức nói, “Chúng ta đã vậy.”

Không cần phải dành nhiều thời gian để trải qua các kiếp sống như chúng ta thường làm. Nó trộn lẫn tất cả với nhau theo thứ tự, giăng phủ nó trong biểu tượng để chứng minh một điểm và trả lời các câu hỏi của ông ta —— ông đã thực sự sống những ngày trong lâu đài, trong Thế Chiến I, trên Titanic, và trong Thế Chiến II. Lại là một ca không cần phải đi đến những tiền kiếp, ông ta phải tập trung vào cuộc đời này và chuẩn bị cho sự thăng lên trong tương lai; tiềm thức muốn ông học chữa trị và sử dụng năng lượng bằng cách tham gia các lớp và đọc sách. Huyết áp của ông chỉ là cơ thể điều chỉnh khi nó thay đổi về tần số và rung động. Ngoài ra, những nỗi sợ lớn lao của ông là cách thức tâm trí ý thức phản ứng với cái gì đó mà nó nhận thấy là bất thường —— nó biết một cái gì đó đang xảy ra với cơ thể, và đang phản ứng với nỗi sợ hãi.

Dường như hiện tại, các khách hàng mà đi đến tiền kiếp và nhớ một cách chi tiết, đặc biệt là sự liên kết của họ với những người trong hiện kiếp —— vẫn còn mắc nghiệp và bị yêu cầu hoàn trả; họ vẫn đang làm việc này để họ cũng có thể bắt đầu quá trình thăng lên —— nếu nấn ná quá lâu, họ sẽ bị mắc kẹt trong chu kỳ quay trở lại để hoàn trả. Chúng tôi được thông báo rằng họ sẽ không được phép quay về Trái Đất để hoàn trả nghiệp này, vì Trái Đất sẽ thay đổi quá nhiều và sẽ không có bất kỳ sự tiêu cực nào ở đây. Họ sẽ được gửi đến một hành tinh khác mà vẫn cho phép trả nghiệp. Tiềm thức nói rằng bằng cách nào không quan trọng, vì tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ lên được. Một số sẽ làm điều đó sớm hơn những người khác. Họ phải ra khỏi chu kỳ nghiệp lực trước tiên.

Trong những ca như vậy, tôi chỉ cần theo và tiếp tục đặt câu hỏi, vì tôi không biết tiềm thức có gì trong kho cho họ.

Trong một ca điển hình, người phụ nữ cứ nhìn thấy những bức tranh rời rạc, ở đây, ở đó, lộn xộn với nhau. Chỉ những cảnh, con người và thời kỳ khác nhau. Tôi không thể khiến cô ấy giữ bất cứ gì trong chúng đủ lâu để đi vào kiếp sống. Tôi vẫn cố gắng, nhưng nó vẫn tiếp tục, rất rời rạc. Rồi đột nhiên, cô đến nơi mà cô gọi là “nhà”. Đó là một cảnh rất xúc động. Cô khóc và khóc, nói nó thật đẹp và tràn đầy tình yêu. Cô ấy sau đó nói, “Tại sao ai cũng phải có một trải nghiệm cận tử để cảm nhận điều đó?” Bằng cách này bạn sẽ biết cảm giác của nó như thế nào. Nó quá choáng ngợp với tình yêu. Người phụ nữ này là một học viên y tá làm việc trong bệnh viện. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ có thể sử dụng kinh nghiệm này ở đó, đặc biệt là với những người sợ chết. Cô ấy có thể nói với họ, “Tôi biết nhà là như thế nào. Tôi đã trải qua nó.”

Sau đó tôi hỏi tiềm thức tại sao không đưa cô đến một tiền kiếp? Tại sao nó chỉ hiển thị những mảnh và miếng của cô ấy? Nó nói cùng một điều mà tôi đã nhận được từ người khác —— vì tiền kiếp không còn quan trọng nữa. Trọng tâm phải nằm trong cuộc sống này và những gì chúng ta đang hoàn thành hiện nay. “Bạn đã ở đó, làm điều đó.” Bạn không cần phải quay trở lại và tập trung vào những cảnh đó một lần nữa. Điều quan trọng là phải tiến lên phía trước và tiếp tục cuộc sống này. Sau đó, nó đã cho một sự tương tự rất tốt. Nó nói, “Bạn nhìn vào một cái cây, và bạn không tập trung vào một hay nhiều chiếc lá khác nhau, hoặc các nhánh khác nhau. Cái đó không quan trọng. Nó chỉ là những mảnh và miếng. Bạn nên tập trung vào toàn bộ cây. Mọi kiếp sống kia chỉ là lá và cành. Chúng không phải là tổng thể —— cái cây, thứ quan trọng nhất.” Vậy đó là nguyên nhân việc này tiếp tục được nhấn mạnh, rằng tiền kiếp không quan trọng. Tôi nghĩ đôi khi vẫn gặp được tiền kiếp, vì có gì đó mà đương sự cần biết cho cuộc sống hiện tại của họ. Để tạo ra liên kết đó với hiện kiếp của họ để họ có thể loại bỏ bất kỳ nghiệp lực nào và sau đó tiếp tục. Vì vậy, rõ ràng những người không phải lo lắng về tiền kiếp và không cần nhìn thấy chúng thì không có bất kỳ nghiệp nổi trội nào cần quan tâm —— nó không còn ở đó để níu chân họ không tiến triển.

Trong một ca khác, thay vì đi vào tiền kiếp, người phụ nữ nhìn thấy thứ trông như một viên đá quý khổng lồ. Và họ nói, “Đây cho bạn vài ý tưởng về những gì chúng ta có thể làm, nếu đây là những gì bạn muốn xem.” Đó là một viên đá quý khổng lồ với rất rất nhiều mặt, các mặt chiếu ra những phản xạ khác nhau theo nhiều hướng. Và họ nói, “Khi bạn nhìn vào đó, bạn thấy một mặt phản chiếu người lính La Mã, một mặt khác phản chiếu một người Mỹ da đỏ, một mặt khác nữa là một người lính hiện đại —— mỗi mặt phản chiếu là một “kiếp sống” khác nhau, như bạn gọi nó. Xem nó dễ như thế nào. Chỉ cần chọn một trong những mặt phản xạ này, nếu đó là điều bạn muốn thấy.” Họ muốn cô ấy biết những kiếp sống ở đó nếu cô cần chúng, nhưng cô đã đạt đến điểm mà biết về những thứ đó không quan trọng nữa. Họ nói, “Chúng ta không tập trung vào đó nữa. Nó phải là “hiện tại” và tiến lên.”

Đến cuối phiên, nó nói, “Viên đá quý chúng tôi đã cho bạn thấy trước đó với mọi mặt và mọi phản chiếu, là trái tim của Thượng Đế.” Viên đá quý là trái tim của Thượng Đế. Tôi nghĩ đó là một tuyên bố thú vị.

Sau đó, có một ca của một người đàn ông lớn tuổi đã cống hiến cuộc đời mình cho âm nhạc, làm người biểu diễn và giáo viên. Âm nhạc đã là cuộc sống của ông kể từ khi ông leo lên một cây piano lúc ba tuổi và bắt đầu chơi nốt nhạc. Các tác phẩm kinh điển và mọi thể loại âm nhạc đến với ông rất dễ dàng, niềm đam mê đời ông là piano và organ. Ông không kết hôn, nhưng đã cống hiến cuộc đời mình cho âm nhạc. Bây giờ, khi đang cân nhắc việc nghỉ hưu, ông muốn biết hứng thú âm nhạc này đến từ đâu? Vì nó luôn luôn dễ dàng như vậy, liệu nó có xuất phát từ một cuộc sống khác không? Tất nhiên, tôi nghĩ ông ấy sẽ quay lại cuộc sống mà ông có thể là một nhà soạn nhạc hay nhạc sĩ nổi tiếng. Tôi đã gặp những ca như thế trước đây, và đó sẽ là lời giải thích hợp lý nhất. Tuy nhiên, nó đã không diễn ra theo cách đó. Khi bắt đầu hồi quy, tôi không nghĩ ông sẽ gặp bất kỳ vấn đề gì trong việc tìm kiếm một kiếp sống, bởi vì ông ấy rất trực quan. Nhưng thay vào đó, khi chúng tôi cố gắng chuyển sang một tiền kiếp, mọi thứ lại trở nên đen kịt. Tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau, cố gắng đưa ông đến nơi ông có thể thấy gì đó. Tôi đã có thể cho ông ta thấy các sự kiện từ cuộc đời hiện tại, nhưng ông không vượt qua được sự kiện này. Tôi tiếp tục sử dụng kỹ thuật làm sâu hơn. Khi bước đột phá đến, tôi nghi ngờ tiềm thức đang sử dụng biểu tượng để giữ ông ta lòng vòng ở đó. Cuối cùng, ông thấy một cánh cửa khổng lồ bên cạnh một vách đá, và một sinh mệnh nhỏ bé không giống nhân loại.

Điểm nhìn là: sinh mệnh nhỏ bé trông giống như một con kiến so với kích thước cực kỳ to lớn của cánh cửa cao tới hàng ngàn feet này. Ông cứ gọi đó là “cổng”, cũng biết không cách nào có thể mở cửa và đi qua nó. Tôi nhận ra biểu tượng của điều này —— ông ta chưa sẵn sàng để mở cánh cửa đó. Đó là lý do tại sao ông ấy làm cho nó khó khăn đến vậy. Rồi ông thấy một bức tường vươn thẳng lên khỏi mặt đất. Nó trở nên ngày càng lớn hơn, khi nó dần dần cao hơn, và sau đó bắt đầu kéo dài đến nơi nó dài hàng ngàn feet. Trong bức tường này chạm khắc phù điêu của những người khác nhau mặc áo giáp và các loại đồng phục khác nhau, ông biết họ đến từ những thời kỳ khác nhau. Bức tường cao đến nỗi những phù điêu được xếp chồng lên nhau. Chúng được sắp xếp cái này sau cái kia khắp cả trên tường. Ông lơ lửng dọc theo bức tường nhìn vào những phù điêu, và nó kéo dài hàng nghìn nghìn feet.

Tôi giải thích bức tường đại diện cho sự tắc nghẽn mà chúng tôi đã có trước đây. “Đừng đi thêm nữa. Bạn không được phép.” Tôi cũng nghĩ những phù điêu trên tường có lẽ thể hiện rất rõ về tiền kiếp, và chúng tôi có thể đến một nơi nào đó, nhưng chúng tôi lại không thể di chuyển thêm nữa. Sau đó, tôi gọi tiềm thức ra để có thể nhận được đáp án. Đã có một thời gian khó khăn để qua đến chỗ cuối cùng nó có thể nói chuyện với tôi, và ngăn chặn sự can thiệp từ tâm trí ý thức của ông ta. Tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ phải tạo điều kiện cho ông với một từ khóa và để ông ta trở lại sau vào chiều tối, vì chúng tôi đã làm việc này trong ít nhất một giờ. Bước đột phá đến khi tôi hỏi về bức tường. Đột nhiên, ông ta chỉ bộc phát và bùng nổ thành một cơn xúc động. Ông bắt đầu khóc và khóc, khóc rất nhiều. Sau đó, tôi biết chúng tôi đã tìm thấy nó. Chúng tôi đã đạt được điều gì đó. Chúng tôi đã phá vỡ sự kháng cự của ông ta. Chúng tôi có thể tìm hiểu tất cả những điều này. Bất cứ lúc nào thân chủ đi vào cảm xúc, tôi đều biết chúng tôi đã tìm thấy một cái gì đó quan trọng —— không thể giả mạo những loại cảm xúc này, chúng là thật.

Tôi để ông ta khóc một lúc để xả nó ra khỏi hệ thống, sau đó tôi làm ông bình tĩnh lại. Vào thời điểm đó, tất cả những gì ông ta nói là, “Hàng ngàn, hàng ngàn và hàng ngàn kiếp sống.” Những gì ông nhìn thấy trên tường là các kiếp sống của ông, nhưng tất cả đều là chiến binh. Ông thấy mình mặc các loại áo giáp đồng phục khác nhau đại diện cho những người lính khác nhau. Chúng bao phủ rất rất nhiều thời đại, xa đến tận… như ông vẫn nói, “hàng ngàn và hàng ngàn kiếp sống.” Giữa những cơn khóc nức nở, ông nói, “Toàn là vô ích. Tất cả những sự giết chóc này, tất cả những sự giết chóc.” Khi tôi rốt cuộc cũng khiến ông bình tĩnh lại, tiềm thức nói rằng đó là lý do ông không được phép nhìn thấy nó. Nó quá nhiều. Nó sẽ gây choáng ngợp. Ông không được phép nhìn thấy những gì mình đã làm. Đó là biểu tượng của cánh cửa và bức tường đại diện. Ông không thể được cho thấy chi tiết cụ thể, nhưng sẽ được cho thấy đủ, để hiểu mục đích của mình.

Lý do ông trở lại với tư cách một nhạc sĩ đã hoàn toàn rẽ ngoặt cuộc sống của ông. Những người tham gia âm nhạc thường nhẹ nhàng hơn nhiều. Và ngoài ra, trong cuộc đời này, ông ấy là gay, trước đó trong cuộc phỏng vấn, tôi đã hỏi ông ấy, “Bạn đã sống trong thời kỳ có hai cuộc chiến tranh, đặc biệt là Việt Nam và Hàn Quốc. Tại sao bạn không tham chiến?” Ông nói bởi vì vào thời điểm đó phải điền vào bảng câu hỏi, trên bảng câu hỏi họ muốn biết bạn có khuynh hướng đồng tính luyến ái không. Ông đã đưa ra một câu trả lời trung thực, cho nên không phải đi ra chiến trận. Bây giờ, điều đó có ý nghĩa hoàn hảo —— nó giúp ông ta. Sau đó, ông nói điều này giải thích thiên hướng tự nhiên của mình là đồng tính, và nó cũng giải thích về đam mê âm nhạc.

Tôi nói với tiềm thức rằng, tôi vốn nghĩ bởi âm nhạc và khả năng chơi đàn từ khi còn nhỏ này thì ông ấy sẽ quay trở lại lúc làm một nhạc sĩ trong một cuộc đời khác. Nó nói, “Không. Tất cả chúng ta đều có âm nhạc trong mình. Nó luôn luôn ở quanh chúng ta. Chúng ta chỉ không sử dụng nó.” Nhưng trong cuộc đời hiện tại, nó đã quyết định cho phép ông ta mang điều đó ra. Khả năng âm nhạc vẫn luôn ở đó —— ngay cả trong những cuộc đời kinh khủng, giết chóc khác, khả năng, âm nhạc ở đó, nhưng nó bị phớt lờ, bởi vì nó không phải mục đích của những kiếp sống đó. Vì vậy, ông không phải là mang về một khả năng hay tài năng. Âm nhạc đã mang lại một khía cạnh mềm mại hơn mà ông cần phải tập trung vào trong cuộc đời này. Nhưng ông ta nói có cái gì đó khác ngay dưới bề mặt, ông có thể rất dễ dàng lên cơn thịnh nộ, thường cảm thấy nếu đủ tức giận, ông sẽ không mất nhiều thời gian để giết ai đó, và cố giữ bình tĩnh trong sự kiểm soát. Nhưng với tư cách là một nhạc sĩ và là người đồng tính, ông đã kiềm chế phần lớn điều đó, vì xu hướng nam tính thiên về chiến tranh nhiều hơn. Ông đã tự hỏi mình có phải vốn nên là một phụ nữ không. Tiềm thức nói không, đó sẽ không giải quyết được vấn đề bằng việc là nam giới với thiên hướng nữ tính hơn.

Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, ông muốn biết, liệu có nên khám phá thêm không? Ông có nên thử tìm hiểu thêm về những người khác không? Tôi không nghĩ việc đó sẽ được khuyến khích, bởi tiềm thức chắc chắn đưa ra rào cản, nói rằng, “Bạn không thể xử lý điều đó vào lúc này. Tốt hơn là nên để nó một mình. Hãy tập trung vào cuộc sống của bạn theo cách của nó.” Ông ta đã làm rất tốt việc làm lắng xuống mọi khuynh hướng bạo lực. Bởi vậy, đây là cách đúng đắn của nó.

Đây mạnh mẽ chứng minh tiềm thức sẽ không cho phép đương sự nhìn thấy bất kỳ điều gì họ không thể xử lý. Điều này là quan trọng, bởi tôi luôn lo lắng về việc làm việc với thanh thiếu niên, hoặc những người mà tôi nghĩ là chưa đủ trưởng thành để xử lý những cảnh chấn thương. Tôi phải hoàn toàn tin tưởng tiềm thức để luôn biết điều gì là tốt nhất cho khách hàng.

Tôi đã có một số ca tương tự, một trong đó là một người đàn ông hồi quy về thời điểm ông là một vị tướng trong cuộc nội chiến Mỹ. Mọi người đều ca ngợi ông là một sĩ quan tuyệt vời và dũng cảm thế nào trong trận chiến. Nhưng ông nói họ không thực sự biết rằng ông ấy bị bệnh và mệt mỏi vì trở thành một người lính. Ông mệt mỏi vì chiến tranh, giết chóc và máu đổ. Và rồi, khi chúng tôi đến gặp tiềm thức, người đàn ông cũng phát hiện ra ông ta xuyên đời làm lính. Kiếp này nối liền kiếp kia tiếp sau kiếp nọ, làm chiến binh và binh lính. Ông ta nói, “Họ nghĩ đó thật hào nhoáng. Rằng tôi là người lính vĩ đại này, nhưng nó không hào nhoáng chút nào. Thứ này thật khủng khiếp với mọi sự giết chóc và máu.” Bởi vậy trong cuộc đời này ông bị khuyết tật, và sẽ không bị tuyển rồi phải đi làm lính, điều này có rất nhiều ý nghĩa. Có lẽ nhạc sĩ và nhạc công organ thích giết chóc quá nhiều. Và đó là lý do tại sao điều đó được quyết định, “Hãy làm theo cách này. Một sự thay đổi kịch liệt.” Khi người đàn ông kia, như người lính liên minh, tự quyết định, “Tôi không muốn làm điều này nữa. “Ai mà biết được? Nó có thể là cách này hay cách khác.

Tôi đã có một ca khác mà cũng cho thấy chút ít một mặt khủng khiếp của chiến tranh. Một người đàn ông đã đi đến các nhà thôi miên khác nhau để cố gắng hồi quy tiền kiếp, và không ai thành công —— khi đi vào trạng thái nhập thần, cái người đàn ông có thể thấy toàn là màu đỏ. Đó là tất cả những gì trong tầm nhìn của anh. Vì vậy anh đến gặp tôi để xem tôi có thể vượt qua điều đó không. Chúng tôi tìm thấy câu trả lời. Trong các phiên khác, anh đến vào ngày anh qua đời. Khi tôi truy nguyên nó và có được toàn bộ câu chuyện, anh là một chàng trai vào đầu Thế Chiến I và đã gia nhập quân đội vì nghĩ đó sẽ là một việc làm thú vị.

Anh trước đây chưa từng xa nhà, và khi được gửi đến chiến trường ở Pháp, đó là một trải nghiệm đau buồn kinh khủng. Anh cảm thấy mình đã bị các nhà tuyển quân lừa dối để khiến anh gia nhập quân đội. Anh ở giữa trận chiến với những quả đạn nổ tung xung quanh mình, mùi hôi thối của khói và máu rất mãnh liệt. Có rất nhiều người bị giết và họ đang cố chôn các thi thể ngay trên chiến trường. Sau khi một số thi thể được chôn cất, nhiều vỏ đạn sẽ rơi xuống và thổi xác chết văng ra khỏi mặt đất lần nữa. Có những mảnh vụn thân thể, bàn tay, bàn chân, cánh tay vương vãi khắp nơi. Họ lại phải chôn một lần nữa, thường dùng tay trần để đào trong bùn (Đây giải thích những vấn đề anh gặp phải trong cuộc sống này với đau đớn và viêm khớp ở tay và cổ tay. Ký ức về trải nghiệm kinh khủng này được mang trong một phần cơ thể anh). Anh ấy khóc, và xấu hổ, vì anh ấy nghĩ chiến tranh sẽ là một trải nghiệm cao quý, thú vị. Nhưng thay vào đó, anh rất sợ hãi và hoảng loạn, chỉ muốn quay về nhà. Anh cảm thấy mình nên dũng cảm và xông xáo, nhưng nó chỉ khiến anh cảm thấy nhục nhã và xấu hổ bởi nỗi sợ hãi của mình. Bị sợ hãi bủa vây, anh chỉ là một chàng trai nghèo, khiếp hãi; bị sốc bởi những gì đang nhìn thấy, anh hét lên, “Tôi là một kẻ hèn nhát! Tôi là một kẻ nhát gan! Tôi không muốn ở đây!” Rồi chúng tôi đến ngày anh ta bị giết. Nó đã xảy ra ở đó trên chiến trường. Anh bị thổi bay bởi một vỏ đạn cối. Điều đó giải thích màu đỏ ở đầu hồi quy. Đó là khoảnh khắc của cái chết. Tất cả những gì anh có thể thấy là máu của chính mình khi cơ thể anh bị xé nát bởi bom và vụ nổ. Đó là tất cả những gì trong tầm mắt của anh.

Tất cả những ca này đã lặp đi lăp lại một thứ trong quá nhiều cuộc sống. Bạn phải thay đổi và đi theo một hướng khác. Bạn sẽ không học đủ bằng cách bị mắc kẹt trong bất kỳ khuôn mẫu hay vết bánh lún nào. Nhưng loại phông nền đó khiến cho quá trình tiến tới trở nên khó khăn, bởi vì nó thâm nhập sâu vào đương sự và ký ức tế bào.

Chương 17
TRỞ LẠI VỚI NGUỒN

Linh mục

Tiền kiếp của Judith tương ứng với lịch sử, nhưng nó chắc chắn không phải là thứ mà cô đã chọn để tưởng tượng

Cô là một linh mục mạnh mẽ ở Giáo hội Công giáo trong suốt chiều dài cuộc đàn áp của Tòa Án Dị Giáo. Người đàn ông này cuồng tín về việc phá hủy những người mà anh ta (hay Giáo hội) coi là kẻ thù của Giáo hội. Bất cứ ai nghĩ khác, người không cúi đầu trước yêu cầu, đặc biệt là những người thực hành phương pháp cũ (thờ phụng tự nhiên và chữa bệnh thảo dược). Những người bị anh ta buộc tội thậm chí không cần phải có tội —— anh ta chỉ cần có một sự nghi ngờ.

Quyết xóa sạch bất kỳ kẻ nào mình nghĩ có thể là khác loại, anh trở nên thành thạo trong việc săn lùng những người khốn khổ bất hạnh này và khiến họ phải chết, rồi anh được thăng chức ngày càng cao hơn trong Giáo hội. Rốt cuộc đã đến mức mà quyền lực của anh ta không bị nghi ngờ, và bản ngã của anh ta rất lớn. Anh thậm chí còn đưa chị gái mình đến chỗ chết khi phát hiện cô ấy đang sử dụng biện pháp thảo dược để giúp người nghèo.

Anh không chút ghê tởm và không cảm thấy bản thân có tội. Anh tích cực tin mình đang làm theo ý muốn của Thượng Đế, như được định nghĩa bởi tôn giáo của mình. Không có nghi ngờ gì trong tâm trí và anh tin mình luôn luôn làm đúng. Ở thời điểm đó, anh không thắc mắc gì về điều này, vì vậy khi rốt cuộc đã đến cuối đời, anh nghĩ mình sẽ đi đến Thiên đàng vinh quang mà anh tin tưởng, và được chào đón vào vòng tay Thượng Đế, nơi anh sẽ sống mãi đời đời ——anh đã làm theo ý muốn của Thượng Đế, và biết mình sẽ được thưởng. Anh ta rất ngạc nhiên và chết lặng khi điều này không xảy ra —— sau khi rời khỏi cơ thể của mình, anh đã gặp những linh hồn phát sáng đưa anh đến một nơi khác. Họ thậm chí không giao tiếp với anh khi anh hỏi về việc lên Thiên đàng để gặp Thượng đế.

Anh được đưa đến một nơi có lửa. “Tôi đang thấy lửa. Giống như Mặt Trời, nhưng không phải là Mặt Trời. Tôi ở đâu đó có lửa, nhưng nó không giống như cách chúng ta trải nghiệm về lửa.”

Tất nhiên, hầu hết mọi người đầu tiên sẽ nghĩ anh ta bị đưa đến Địa Ngục trong Kinh Thánh —— một nơi nguyền rủa và cháy vĩnh cửu để đền tội cho cách anh đã lạm dụng quyền lực của mình trong cuộc đời đó. Nhưng tôi biết đây không phải thế, vì trong công việc của mình tôi đã phát hiện ra rằng không có Địa Ngục. Địa Ngục là một phát minh của Giáo hội —— Nó không tồn tại, dù vậy nếu một người chết đi thực sự tin rằng họ bị nguyền rủa: rằng họ đã sống một cuộc đời độc ác, rằng họ sẽ đi xuống Địa Ngục (như Giáo hội cam đoan), thì họ có thể đạt được mong muốn của mình. Họ có thể trải nghiệm chính điều họ trông đợi —— Hãy nhớ rằng bạn vẽ ra cho bản thân những gì bạn sợ nhất. Nhưng ngay cả khi một điều như vậy xảy ra, thì chúng vẫn không duy trì ở đó quá lâu, bởi vì nó chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi tâm trí riêng của họ. Khi họ nhận ra điều này (với sự giúp đỡ của những người hướng dẫn và thiên thần của họ), thì họ có thể đến nơi họ thực sự phải đi. Vì vậy, khi linh mục mô tả một nơi có lửa, tôi biết nó không phải là Địa Ngục.

“Đây không phải là mặt trời. Nó ở đâu đó khác. Họ nói với tôi đây là nơi nghỉ ngơi. Một nơi để trở lại và chờ đợi. Từ ngữ là “tái lập trình”. Nó giống như là nơi mà tri thức ở. Không có thời gian, nên tôi không biết tôi ở đây bao lâu. Tôi chỉ ở đó. Toàn là lửa vàng, hoàng kim này. Nhưng nó không cháy. Đó là một năng lượng.”

D: Nhưng đây không phải là những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.

J: Vâng, không phải!

Từ kinh nghiệm, tôi biết một linh hồn có thể đến những nơi khác nhau và ở lại trong một thời gian dài, vì vậy tôi chuyển Judith tiến đến thời điểm cô ấy đã sẵn sàng rời khỏi nơi đó.

D: Họ đưa bạn ra khỏi nơi đó?

J: Vâng, họ làm vậy. Tôi không muốn quay lại.

D: Họ có nói chuyện với bạn không?

J: Họ không thực sự nói chuyện, không giống như những từ mà chúng ta sử dụng bây giờ. Họ chỉ nói rằng chúng tôi phải quay lại.

D: Họ có nói tại sao bạn phải quay lại không?

Judith trở nên xúc cảm và sau nhiều tiếng thở dài nặng nề, cô bắt đầu khóc. Tôi đảm bảo với cô rằng có cảm xúc là đúng, và cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn khi nói với tôi về điều đó.

J: Tôi sẽ quay trở lại. Tôi phải quay lại đó và đến từ góc độ khác. Bởi vì khi tôi đến từ cơ thể trên Trái Đất, nó quá khó khăn.

D: Bởi vì bạn bị cuốn vào nó, phải không?

J: Vâng, nó quá khó. Vì vậy, họ cho phép tôi quay trở lại nơi này.

D: Họ nói gì?

J: Họ nói họ biết chúng ta phải đi xuống hành tinh này. Rằng chúng ta phải giúp hành tinh này cùng mọi sinh mệnh đến đây để nhận thức về nguồn năng lượng này. Đó là một cái gì đó đã được đưa đến hành tinh này. Và có điều gì đó về việc học tập trên hành tinh này. Đó đều là từ nơi bốc lửa đó. Nơi nghỉ ngơi. Đó là một nơi của trẻ hóa, minh bạch và kiến thức, gần giống như nó là nơi trong vũ trụ này mà nắm giữ kiến thức về Vũ Trụ, các hành tinh và mọi dạng sống xuyên suốt hệ mặt trời. Trái Đất là nơi được công nhận rằng năng lượng cần phải được đưa ra để giúp nhân loại. Và có nhiều sinh mệnh từ những nơi khác bên ngoài Trái Đất đến đây. Bạn biết đấy, làm nhân loại chúng ta nói về “nồi lẩu thập cẩm”. Vâng, nó thực sự là nồi lẩu thập cẩm cho nhiều dạng sống mà không phải của sự sống nhân loại. Phương thức sự sống đã hình thành trên hành tinh này được thực hiện theo cách mà nó cực kì đậm đặc và đau đớn. Và các hình tư tưởng đi kèm với những thân thể này khiến mọi người làm tổn thương lẫn nhau đồng thời làm tổn thương cái họ gọi là “thiên nhiên”. Họ nói rằng điều đó là tự nhiên. Và một số người trong chúng ta từ nơi bốc lửa này đã đến để giúp biến đổi nó và mang lại một nguồn năng lượng khác sẽ giúp ích. Chúng ta sẽ lên đường từ ở nơi rực lửa này đi vào Trái Đất, và bằng cách nào đó nó sẽ được truyền đạt theo cách mà con người có thể nhận được nó.

D: Họ có gửi bạn trở lại để trả nợ những điều bạn đã làm trong kiếp trước không? (Không) Bạn không phải hoàn trả lại điều đó?

J: Đó là một bộ phận hình tư tưởng của nhân loại.

D: Tôi đã nghĩ về nghiệp.

J: Không, nghiệp chỉ là một phần của hình tư tưởng nhân loại. Tôi đã có nhiều kiếp sống trên hành tinh này, một bộ phận trong đó là để biết có trải nghiệm, có “đồng cảm” thì sẽ là gì. Để biết những gì con người cảm thấy, vì vậy những cảm xúc mà tôi trải nghiệm là những thứ mà tôi đã tích lũy từ đời này sang đời khác. Nhưng đó không phải là những gì chúng ta ở đây để dạy. Nó không có thật. Không cần thiết. Nó không phải là những gì xảy ra ở nơi kia (nơi bốc lửa). Đấy không tồn tại.

D: Trái Đất thì giống vậy, nó kéo người ta lại.

J: Đúng vậy. Đó là những gì đã được hình thành, và đó là điều tôi đã được cho thấy. Nhưng đó không phải chính xác, đó không phải là những gì đang được tổ chức. Và “bị giam cầm” thậm chí không phải là từ đúng. Ở nơi mà trông giống lửa kia, nó không cần thiết. Sử dụng những từ mà chúng ta biết ở đây, nó giống như màn hình khổng lồ mà hình ảnh này phía sau hình ảnh kia. Kiếp này sau kiếp khác. Tôi không được cho thấy làm thế nào chúng ta đã kết thúc ở đây. Làm thế nào con người đến hành tinh này. Tôi chưa từng được cho thấy điều đó.

D: Nhưng điều quan trọng là bạn phải quay trở lại trong cơ thể nữ lần này để làm những việc khác.

J: Vâng, đúng vậy.

Sau đó tôi gọi tiềm thức ra và hỏi tại sao nó chọn cho cô ấy thấy cuộc đời tiêu cực mãnh liệt này của linh mục.

J: Như vậy cô ấy sẽ biết về quyền lực và sự lạm dụng nó. Như vậy cô ấy sẽ không lạm dụng quyền lực của mình lần nữa. Mọi người sẽ trao quyền lực cho cô ấy khi cô ấy tiếp tục nhớ tại sao mình lại ở đây và bản thân đến từ đâu. Cô ấy sẽ nhận được thông tin ngày càng rõ ràng hơn từ nơi bốc lửa. Miền Tri Thức. Và cô ấy phải nhớ đừng rơi vào sự cám dỗ về quyền lực của một con người. Cái bẫy mà cô đã mắc phải trước đó.

D: Tôi rất ngạc nhiên khi anh ta không bị kết tội vì những gì đã làm. Anh ta chịu trách nhiệm cho việc giết chết nhiều người.

J: Vâng. Nó đã mất cân bằng. Anh ta có thể đánh lừa nhiều người. Đó là để cho anh ta biết đầy đủ, đầy đủ, đầy đủ —— sức mạnh, thao tác và khai thác đích thực là gì.

D: Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi anh ta sang cõi bên kia mà không bị lên án vì đã làm những điều tiêu cực như vậy.

J: Đó là một bộ phận khác được tổ chức bởi hình tư tưởng nhân loại về cách mọi thứ hoạt động.

D: Nhưng làm Judith, cô ấy không phải trả nghiệp?

J: Vâng, không phải một khoản tương đương. Cô ấy đã học được rất nhiều từ thời thơ ấu, cha cô và những người cô lớn lên cùng. Cô ấy thấy rất nhiều, và nó làm cô ấy đau khổ khi nhìn thấy sự tàn phá của nhân loại, đây là những gì bạn có thể gọi là “nghiệp” của cô ấy.

Tuy họ nói anh ta sẽ không phải trả nghiệp, nhưng điều mà anh từng làm đã xuất hiện. Judith đã trải qua nhiều thứ tiêu cực trong thời thơ ấu và tuổi thiếu niên. Vì vậy, tôi không tin anh ta đã hoàn toàn thoát ra khỏi nó. Nhân nào quả nấy. Sự khác biệt duy nhất là mức độ mà nó được hoàn trả. Tôi nghĩ tiềm thức chỉ nhìn vào nó từ bức tranh rộng lớn hơn.

D: Bây giờ cô ấy đang dẫn dắt một cuộc sống hoàn toàn khác so với cuộc sống của mình lúc đó. Nhưng cô ấy muốn biết mình đến từ đâu.

J: Cô ấy đến từ Nguồn như mọi người khác.

D: Có phải nơi bốc lửa là Nguồn không?

J: Không, không phải. Đó là một nơi chốn, và có những nơi chốn khác. Ngôn từ không làm công bằng cho khái niệm về nó. Giống như những sinh mệnh khác nhau đến từ những nơi khác nhau. Và Miền Kiến Thức lửa cháy là loại mà có thể được gọi là Địa Điểm Trung Tâm. Và có những nơi khác ở chỗ khác —— không phải chiều kích —— tôi không có từ ngữ cho nó. Và không phải ai cũng đến Trái Đất. Một số đi những nơi khác.

Sau đó tôi hỏi về những vấn đề thể chất mà Judith có, chủ yếu là đau ở cổ. Tiềm thức cười khi trả lời, “Cô ấy là cơn đau lớn nhất ở cổ. Suy nghĩ của cô ấy, sự gắn bó của cô ấy với cơ thể bây giờ đang ở, đó là cơn đau ở cổ. Và toàn bộ suy nghĩ của cô ấy về những tiền kiếp nơi cô nghĩ mình đã làm những việc xấu mà cô đã giữ trong cơ thể mình. Cơn đau ở cổ là đỉnh điểm của điều đó. Nó sẽ biến mất, nó không cần thiết nữa.” Rồi, như đã xảy ra rất rất nhiều lần trong công việc của tôi với tiềm thức, tôi đã quan sát khi nó gửi năng lượng đến phần cơ thể đó và loại bỏ sự khó chịu.

D: Cô ấy không muốn đến lần này, phải không?

J: Cô ấy không muốn đến, và vẫn còn cảm xúc xung quanh điều đó. Đó là bởi vì cô ấy gắn bó với hình thân thể. Cô ấy rất đau khổ bởi những gì đã thấy trong tiền kiếp và sự hủy diệt mình đã gây ra, cũng như sự hủy diệt mà những người khác đã làm ra. Và cô ấy tiếp tục thấy đau đớn và khốn khổ đang diễn ra. Phiên này sẽ giúp cô ấy biết rằng đó là ảo ảnh. Chuyện mà cô ấy và những người khác trong hình thể nhân loại —— những người muốn biết phải làm gì, và những người đã được gửi đến đây để giúp đỡ người khác —— có thể làm nhất là biết rằng có lòng từ bi và tình yêu. Và đó là điều tốt nhất có thể được thực hiện trên hành tinh vào lúc này, đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Cô ấy dường như đang đi đúng hướng với nhiệm vụ của mình. Trong hình thể nhân loại, cô ấy là đứa con của Thượng Đế, dù từ Miền Kiến Thức, Nơi Bốc Cháy —— cái cũng chỉ là cùng một từ —— cuộc sống và cơ thể của cô ấy sẽ là về sự thoải mái và sự chia sẻ phong phú.

Nguồn

Lần đầu tiên gặp trường hợp khách hàng quay trở lại Nguồn (được báo cáo trong Vũ Trụ Xoắn 1), tôi đã rất ngạc nhiên và không chuẩn bị trước. Như đã nói trước đây trong cuốn sách này, nhiều lần tôi mất cảnh giác và được trình bày một lý thuyết hoặc thông tin mới mà tôi không hiểu. Sau đó, tôi phải xem xét và coi nó phù hợp thế nào với các tài liệu khác mà tôi đã tích lũy. Khi tôi nhận được thông tin đã viết khoảng hai mươi năm trước trong Between Death and Life, Nguồn (hay Thượng Đế) được mô tả như một nguồn năng lượng khổng lồ có sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôi đã nói rằng không thể diễn tả nó theo khái niệm nhân loại mà chúng ta có thể hiểu được. Sức mạnh quá lớn đến mức nó được so sánh như chất keo giữ mọi thứ dính lại với nhau. Nếu nó đình công trong một phần nhỏ một giây, mọi thứ sẽ tan rã. Họ nói dù chúng ta nghĩ mình có kiến thức to lớn về siêu hình học, nhưng khái niệm về Thượng Đế của chúng ta vẫn chỉ như một chuỗi nhỏ so với toàn bộ cái thực sự là Thượng Đế. Rồi họ nói, xem xét những người khác, khái niệm của bọn họ thậm chí không bằng một chuỗi nhỏ. Họ không biết Thượng Đế thực sự là gì.

Trong ca được đề cập ở Vũ Trụ Xoắn 1 đó, người phụ nữ đã mô tả Nguồn như là Mặt Trời, nhưng nó không phải là Mặt Trời mà chúng ta biết trong hệ mặt trời của mình. Nó thường được gọi là “Mặt Trời Trung Tâm Vĩ Đại”. Nó được mô tả như một ánh sáng rực rỡ mà không đốt cháy như Mặt Trời. Đó là một nơi của sự từ bi và thoải mái vĩ đại, cô ấy không muốn rời đi. Sau ca đầu tiên đó, tôi bắt đầu gặp phải nhiều người báo cáo trải nghiệm và mô tả tương tự. Chúng được báo cáo trong Vũ Trụ Xoắn 2.

Trải Nghiệm Cận Tử

Khi phiên này bắt đầu, Laura không thấy mình trong một kiếp sống khác. Thay vào đó, cô trở lại một tai nạn trong cuộc đời này khi cô gần như chết. “Tôi đang ở trong một nhà hàng với bạn tôi, Jeanie. Tôi bắt đầu nghẹn thức ăn —— không khí thoát ra khỏi cơ thể tôi. Tôi đã được bảo vệ. Tôi sẽ không chết trong thể xác. Tất nhiên, tôi không biết điều này vào thời điểm đó. Tôi đã được cho thấy tôi được bảo vệ như thế nào. Tôi đã được cho thấy tình yêu đích thực là gì. Tôi lập tức đã đến một nơi không có gì ngoài ánh sáng trắng. Cảm thấy rất tốt khi trở lại đó. Tôi biết tôi nhận thức các thiên thần xung quanh tôi, nhưng đó là nơi đẹp nhất tôi có thể nghĩ đến. Không pha tạp thêm gì cả. Chúng ta chỉ vậy. Chúng ta nhận thức những người khác, những người mà chúng ta đang sống cùng trên Trái Đất, nhưng chúng ta không pha tạp những thứ đó. Nó thật đẹp, rất đẹp. Thật yên bình. Tôi chỉ được mang xa đến đây thôi, vì tôi cần phải quay trở lại. Họ chỉ mang tôi đến để cho tôi thấy cảm giác, sự bảo vệ và tình yêu. Nhưng tôi chưa sẵn sàng đi xa hơn.”

D: Để cho bạn biết rằng bạn sẽ không chết? Đó không phải là lúc để bạn đi?

L: Họ chỉ cho tôi thấy là không sao cả. Rằng tôi có thể đối mặt với bất cứ điều gì vì họ luôn ở bên tôi. Sự hiện diện, chân ngã luôn luôn ở với tôi. Luôn luôn.

D: Nhưng khi đến Trái Đất, chúng ta quên mất, không phải sao?

L: Vâng. Và đó là lý do tôi buồn. Trong hai tuần sau đó, tôi tự hỏi tại sao tôi lại buồn. Và tôi nhận ra rằng tôi đang đau buồn vì không có sự hiện diện của nó. Họ muốn tôi nhớ. Để cảm thấy nó một lần nữa. Điều quan trọng là tôi phải nhớ và cảm nhận nó, để tôi biết nó là thật. Như vậy, tôi sẽ có một niềm tin để biết đó là thật. Nhờ vậy, tôi sẽ không sợ và có thể nói với người khác về nó. Họ cũng sẽ biết. Họ có thể nhớ. Tôi nhớ nó. (Cô ấy bắt đầu khóc)

D: Tại sao nó làm cho bạn xúc cảm?

L: Năng lượng rất mạnh mẽ, rất thương yêu. Nó làm sạch, thanh lọc. Nó đang rửa sạch mọi thứ có hại hoặc tiêu cực đối với chúng ta. Không gì có thể pha tạp chính nó vào chính nó ngoài chính nó. Tôi cảm thấy rất may mắn khi biết về nó. Tôi không bao giờ muốn quên. Tôi không bao giờ muốn quên.

D: Đây có phải là một nơi chốn không?

L: Với tôi đó là sự hiện diện. Một số người thấy đó là một nơi chốn. Đối với tôi, đó là một sự hiện diện mà tôi luôn mang theo bên mình, luôn luôn làm việc cùng mọi lúc. Tôi đến từ đó, nhưng tôi cũng đã đi xa khỏi nó. Một số người trong chúng ta xa hơn những người khác. Nhưng nó luôn ở đó xem và đợi chúng ta.

D: Tại sao một số người đi xa hơn những người khác?

L: Một số là lựa chọn của họ. Tôi không hoàn toàn hiểu được toàn bộ sự việc. Tôi không nghĩ là tôi cần phải thế. Nhưng có bóng tối. Có những thứ rất xa khỏi nó, mà không phải của sự hiện diện này. Mọi người quên đi. Họ cảm thấy choáng váng với những gì ở trong những cõi giới vật chất và đậm đặc hơn, và những thực tại đậm đặc hơn. Đấy là lý do tại sao một số người khi chết lại đi qua một đường hầm, bởi vì phải mất một thời gian để quay trở lại với nó. Họ phải có một cuộc hành trình trở lại với nó. Hiện Hữu muốn mọi người biết rằng nó luôn ở đó, rằng nó luôn ở bên họ. Nó được hiển thị cho mọi người thấy nếu họ cần phải nhìn thấy nó. Một số người trong chúng ta phấn đấu vất vả hơn để được ở với nó và mang nó với mình, dù chúng ta không nhận thức được, hoặc không tin tưởng nó. Đó là lý do tại sao tôi được cho thấy rằng Hiện Hữu luôn ở bên tôi. Tôi có thể xây dựng Hiện Hữu trong tôi.

D: Mục đích đường hầm phục vụ cho những dạng người đó là gì?

L: Chỉ là một cuộc hành trình để họ quay lại.

D: Họ sẽ không lập tức đến nơi xinh đẹp này khi họ chết?

L: Một số thì có. Một số có nhiều kết nối hơn, và nhiều nhận thức hơn, hoặc đã làm việc vất vả hơn. Nhưng không phải tất cả. Nó phụ thuộc vào công việc như một con người, và mục đích họ đến cho nó. Và cách họ kết nối khi họ bước vào.

D: Vậy để quay trở lại, họ phải xem nó như một cuộc hành trình, như đang đi qua một cái gì đó.

L: Đúng.

D: Vậy kế hoạch hôm nay là đưa bạn trở lại đấy để đánh thức lại cảm giác? (Vâng) Bạn nói rằng bạn biết cảm giác đó. Bạn mang nó theo bạn.

L: Nhưng không phải như thế này. Khi tôi đang ở trong vật lý, khi tôi quay lại, thật khó để khai thác nó. Sẽ khó hơn để ở với nó. Nó rất, rất mạnh mẽ. Đây là lần gần nhất tôi đã trở lại với nó kể từ ngày đó. Họ để nó chữa lành và giúp cho tôi.

Laura sau đó bắt đầu cảm thấy những cảm giác khó chịu về thể chất. Cô ấy thực sự cảm thấy bệnh và yêu cầu tôi để cho cô ấy ra khỏi trạng thái nhập thần. Thay vì làm vậy, tôi làm việc với cô ấy để cân bằng cảm giác vật lý, loại bỏ chúng và trả lại trạng thái bình thường cho cơ thể. Tiềm thức hướng dẫn tôi nói chuyện với cơ thể của Laura. Sau một lúc, tôi có thể thấy cô ấy bình tĩnh lại và tôi có thể tiếp tục. Trong tình huống như thế này, người thôi miên không nên trở nên khó chịu, vì tiềm thức sẽ không bao giờ cho phép bất cứ điều gì xảy ra với cơ thể một cách vật lý. Công việc của nó luôn luôn là để bảo vệ. Bên cạnh đó, nếu các nhà thôi miên trở nên khó chịu và không chắc chắn về bản thân, đối tượng có thể nhận thấy nó ngay lập tức nhờ độ nhạy cao của họ trong khi ở trạng thái nhập thần sâu. Điều này có thể gây thêm sự không thoải mái vì họ không còn cảm thấy tin tưởng vào khả năng của người thôi miên để giữ an toàn cho họ. Không đánh thức đối tượng chỉ vì nỗi sợ hãi hoặc bất an của nhà thôi miên luôn luôn là chuyện tốt hơn. Tôi luôn nói chuyện với họ, trấn tĩnh họ và loại bỏ bất kỳ sự khó chịu nào về thể chất. Khi có thể thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, tôi hỏi, “Trong phần nào của cơ thể bạn đang cảm thấy khó chịu?”

L: Trái tim tôi. Toàn thân tôi cao tốc, nhưng trái tim tôi rất mở.

D: Bạn có thể hỏi họ tại sao bạn lại trải nghiệm phản ứng đó?

L: Để cho tôi thấy rằng chúng ta không thể sống trong năng lượng đó mọi lúc. Rằng có một sự tách biệt. Có một tấm màn che. Cơ thể tôi có thể xử lý nhiều hơn hết. Nó đã cho tôi một sự hiểu biết mới về điều đó. Ngoài ra, rung động quá cao đến mức cơ thể vật lý không thể xử lý nhiều hơn mức độ được đưa cho, những gì chúng ta đã sẵn sàng cho nó. Thật tốt cho tôi khi biết điều đó, vì thể vật lý có những hạn chế của nó. Tinh thần cư trú trong thể vật lý, nó không thể hoàn toàn trở lại nơi đó.

D: Vậy họ muốn bạn trải nghiệm nó như thế? (Vâng) Nhưng chúng ta cũng biết họ sẽ không đưa bạn vào bất kỳ nguy hiểm nào.

L: Vâng. Đó là lý do họ bảo tôi kêu bạn nói chuyện với cơ thể của tôi.

D: Họ chỉ muốn bạn có ký ức đó. (Vâng, vâng.) Ngay cả khi biết bạn không thể hoàn toàn trải nghiệm rung động đó.

L: Vâng, cơ thể không thể xử lý nó.

D: Bạn có phải sử dụng năng lượng đó không?

L: Họ có thể mang nó vào cho tôi, cho những gì cần. Nhưng tôi không cần phải tìm kiếm nó một cách khó khăn như tôi nghĩ mình cần phải vậy. Tôi chỉ cần yêu cầu, tin tưởng và biết rằng nó đang được sử dụng. Và điều này sẽ khiến tôi yên tâm khi biết mình không phải làm việc vất vả như tôi nghĩ mình phải làm. Tôi có thể sử dụng năng lượng này để làm việc với những người khác. Và tôi sẽ luôn luôn có nó.

D: Nó có ở đó trước đây không, hay nó chỉ vừa được đặt ở đó?

L: Hãy nói rằng tôi đã được điều chỉnh. (Cười) Nó ở trong cấu trúc tinh thể của tôi.

D: Tôi trước đây đã nghe về cấu trúc tinh thể. Họ có muốn giải thích ý của họ với nó không?

L: Nó càng gần có thể chạm vào Nguồn càng tốt. Cấu trúc tinh thể vẫn giữ nó trong vật lý.

D: Phần cấu trúc tinh thể của cơ thể?

L: Đó là mã trong cơ thể.

D: Chúng ta nghĩ về cơ thể như là thịt, cơ và xương. Chúng ta không nghĩ nó có tinh thể.

L: Có các tầng thứ khác nhau của các mã cấu trúc. Nhưng có một cấu trúc tinh thể trong cơ thể.

D: Đó có nghĩa là tinh thể thực sự? (Vâng, vâng.) Trong xương, hay gì?

L: Trong DNA.

D: Vậy nó tách biệt với cái chúng ta biết như là cấu trúc vật lý, kết cấu giải phẫu học?

L: Nó được mã hóa.

“Họ” đã gián đoạn phiên một lần nữa và nói rằng họ muốn cơ thể của Laura nghỉ ngơi một phút. Họ trấn tĩnh lại cơ thể vì nó vẫn còn cảm thấy một số tác động do tiếp xúc với năng lượng Nguồn mạnh mẽ. “Trái tim vẫn còn hơi mở một chút. Đây là một tình yêu mãnh liệt đến mức không thể diễn tả được. Đó là lý do tại sao nó rất bao hàm. Chúng ta có thứ này ở một mức độ nhất định trong cấu trúc tế bào của mình. Giống như tôi đã khai thác vào máy tính lớn, mạch chính. Và mọi tế bào trong cơ thể tôi đều khai thác vào nó.”

D: Đó sẽ giống như quá tải, phải không? (Vâng) Nhưng tôi từng gặp những người khác quay trở lại Nguồn. Họ mô tả nó là tình yêu tuyệt vời, nhưng họ không có loại phản ứng đó. Có lý do gì không?

L: Cơ thể vật lý sẽ không thể xử lý được. Họ chỉ chạm vào một phần nhỏ của nó, và đó là đủ cho họ. Còn Laura là vì cô ấy sẽ sử dụng nó trong công việc năng lượng của mình, đưa nó ra. Nó sẽ giúp chữa lành.

D: Laura phải sử dụng nó như thế nào?

L: Cô ấy có thể sử dụng nó thông qua suy nghĩ của mình. Cô ấy có thể sử dụng nó qua đôi mắt của mình. Cô ấy có thể sử dụng nó thông qua đụng chạm của mình. Cô ấy chỉ cần yêu cầu rung động thích hợp để qua cho mỗi người, cho mỗi tình huống. Bây giờ nó đang thay đổi cấu trúc tế bào của cô ấy.

D: Nó thay đổi cấu trúc tế bào của Laura như thế nào?

L: Lời nói của bạn và lời nói của chúng tôi đôi khi rất khó thông. Chúng tôi phải xử lý thông qua bộ não của Laura.

D: Vâng, tôi biết ngôn ngữ là không đủ.

L: Vì vậy, đôi khi không có câu trả lời ngay lập tức, chúng ta hãy xử lý thông qua bộ não. (Tạm dừng) Laura không có từ vựng, vì vậy chúng tôi phải nói qua —— (Tạm dừng) Năng lượng Tia Thứ Bảy giờ đây có thể đi qua. Laura sẽ có thể chạm vào Tia Thứ Bảy.

D: Năng lượng Tia Thứ Bảy là gì?

L: Năng lượng Christ. Cấu trúc tinh thể ở tầng thứ tế bào sẽ phải thay đổi để giữ rung động của năng lượng Christ, như chúng ta có thể chia sẻ cơ thể. Và năng lượng Christ đến để rung động tế bào có thể khởi động nhằm giữ rung động, mà không làm hại cô ấy. Cho nên thân thể vật lý này cũng có thể sống trong cõi giới này.

D: Khi bạn nói năng lượng sẽ sống trong cơ thể này, ý bạn là nó chỉ ở đó trong khi cô ấy làm công việc của mình?

L: Không phải mọi lúc. Không phải ở rung động đó. Một phần của nó. Cơ thể không thể xử lý nó. Đó cũng là lý do chúng tôi được cho trải nghiệm này để biết rằng sẽ ổn khi nó quay trở lại. Rằng nó không cần phải ở bên bạn mọi lúc, Laura. “Kênh” không phải là từ đúng, nhưng Laura sẽ có thể truyền năng lượng cho người hoặc tình huống mà cô ấy đang làm việc cùng.

Tôi quay lại câu hỏi chưa được trả lời trước đó khi tôi dừng lại để cơ thể có thể điều chỉnh. “Ý bạn là cấu trúc tinh thể là thứ gì đó trong gen, DNA?”

L: Vâng, đó là thứ bạn mang theo nó đến. Mã đó có thể được khởi động hoặc thay đổi.

D: Mã là cái bạn mang đến theo mình?

L: Và khả năng, mục đích, cùng bộ dạng cơ thể bạn khi bạn tiến vào. Những gì bạn đã chọn.

D: Và điều đó có thể thay đổi nếu nó phù hợp?

L: Vâng, nó có thể thay đổi. Ngoài ra, nếu bạn chọn để nó thay đổi. Nếu bạn cũng đang trên con đường của bạn, nó sẽ thay đổi. Bạn có thời gian trong cuộc đời mình khi bạn có thể thay đổi mã của bản thân. Lựa chọn lối rẽ ở giao lộ, như bạn gọi chúng.

D: Khi bạn chọn con đường này hay con đường khác.

L: Đúng vậy.

D: Tôi đã bối rối vì tôi nghĩ về tinh thể như là thành khối tinh thể.

L: Đó là từ tốt nhất cho nó mà bạn có. Không giống như tinh thể mà bạn tìm thấy trong vật lý ở đây. Nó thiên về tinh thể kiểu ether hơn. Nó nhiều năng lượng hơn. Và tôi thấy nhiều, nhiều màu sắc. Nó sẽ giống như nhìn vào một làn sóng năng lượng trong một khuôn mẫu, và họ đang gọi đó là một cấu trúc tinh thể. Đó chỉ là một phần của nó. Rất khó giải thích trong ngôn ngữ của bạn.

D: Đó là điều tốt nhất bạn có thể làm bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi hỏi rất nhiều câu hỏi.

L: Và đó rất tốt. Thật khó khăn trong giọng nói này.

D: Vậy trải nghiệm vừa xảy ra với cô ấy đã thay đổi mã của cô ấy? (Vâng) Nó chỉ có thể được thực hiện trong khi chúng ta đang làm điều này?

L: Đây là một lợi thế. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn thư giãn và tin tưởng, và sự cởi mở. Cô ấy cần một người nào đó trong vật lý để hướng dẫn. Ai đó sẽ tin tưởng và biết rằng mọi thứ đều ổn. Ai đó sẽ không dừng nó lại. Cô ấy cần một ai đó để giúp trấn tĩnh cơ thể vật lý. Đây bây giờ là một kênh rõ ràng hơn. Thật thú vị đối với chúng tôi! Cơ thể này sẽ là một kênh giúp chữa lành mọi người. Một số khả năng cũ đã được đưa trở lại.

D: Ồ! Loại nào!

L: ET, như bạn sẽ gọi họ. (Cười) Tất nhiên, bạn là ET đối với ET. Tôi đang cười ở quan điểm của bạn.

D: Ý bạn là gì khi nói “những khả năng” từ ET, hay cái gì?

L: Những khả năng cũ mà cô ấy có trong tiền kiếp. Ý thức cao hơn. Đưa vào những năng lượng từ các cõi giới khác để giúp đỡ trong cõi giới này.

D: Đó là những kiếp sống gì?

L: Đấy là một hành tinh khác. Ôi, thật là một trải nghiệm tuyệt vời! Hòa bình và an tĩnh, yêu thương. Một cơ thể ánh sáng. Ôi, cô ấy có thể đi du hành! Cô ấy có thể đi du hành! Chỉ là “xoẹt”! Bằng suy nghĩ. Đó là rung động gần gũi hơn với Nguồn. Cô ấy du hành khắp mọi nơi. Mọi nơi! Không có giới hạn về du hành. Cô ấy có thể đi đến bất kỳ hành tinh nào, bất cứ nơi nào. Bạn nói về ý thức trên hành tinh này, một ý thức. Ohhh! Hãy tiếp tục nói về nó! (thở ra) Hy vọng rằng, bạn sẽ trải nghiệm nó.

D: Trong cơ thể đó, tất cả họ đều liên kết với nhau?

L: Ồ, vâng! Không có gì tách biệt.

D: Khác với Nguồn mà cô ấy vừa trải nghiệm?

L: Nhưng họ đã được khai thác nhiều hơn vào đó! Bạn còn cách cái này rất xa! Đó là một sự đáng buồn! Thật đáng buồn.

D: Bạn muốn cô ấy tái khởi động những khả năng nào mà cô ấy có thể sử dụng ngay bây giờ?

L: Những khả năng chữa trị là một phần, nhưng là một phần nhỏ hơn. Đó thiên về một ý nghĩ, sự chữa lành cho suy nghĩ của hành tinh.

D: Ý bạn là gì? Tôi biết hành tinh này là một sinh mệnh sống.

L: Những suy nghĩ quanh và trên hành tinh cần được chữa lành để hành tinh và con người được chữa lành. Đó là những suy nghĩ đang giết chết hành tinh và con người.

D: Những suy nghĩ này đến từ đâu?

L: Những suy nghĩ này được hiển hiện trong những cõi giới thấp, trong những cõi giới đậm đặc của vật lý. Sự tham lam, sự lừa dối. Tất cả những điều đó không phải là một phần của sự thuần khiết, ý thức tình yêu như chúng ta biết về Thượng Đế. Đấy không phải là từ Thượng Đế. Chúng từ vật lý.

D: Và đó là những gì cần phải được chữa lành?

L: Vâng! Và đó là lần đến thứ hai. Đó là một phần của Sự Tái Lâm Của Chúa, như bạn gọi nó. Khi ý thức của hành tinh thay đổi, đó sẽ là sự chữa lành.

D: Tôi luôn biết đó không phải là lần đến thứ hai của một người.

L: Đó là ý thức. Đó là cách bạn sẽ biết để nói điều đó. Nó có thể được gọi bằng nhiều thứ. Khi Jesus đến, anh ta đã có thể thể hiện ý thức Christ này. Và anh ta đã và đang là người soi đường, để cho bạn thấy khuôn mẫu suy nghĩ, hình tư tưởng. Đó mạnh mẽ làm sao! Và đó là những gì giúp kết nối chúng ta.

D: Vậy bạn ở cõi bên đó muốn ý thức Christ trở lại hành tinh?

L: Vâng. Đây là lần tới thứ hai. Chúng ta cần phải chữa lành những suy nghĩ tiêu cực của hành tinh, để băng bó và chữa lành chúng. Đây là một phần trong công việc của Laura để giúp làm điều đó.

D: Nghe như là một công việc lớn! Cô ấy nên làm điều này như thế nào?

L: Qua những suy nghĩ của cô ấy. Thông qua việc giúp mọi người thay đổi suy nghĩ của họ —— trao quyền cho họ để họ có thể trao quyền cho người khác. Cô ấy sẽ thấy những kỹ năng mới phát triển khi cô ấy bước ra và thấy những cách mới để làm điều đó. Các cơ hội sẽ được mở ra cho cô ấy. Cô ấy sẽ cảm thấy nó ngay trong trái tim mình khi có cơ hội ở đó. Cô ấy sẽ nhớ và cảm giác trải nghiệm này. Chúng tôi phải cho cô ấy một trải nghiệm mà cô ấy sẽ nhớ. Giữ cho tâm trí thanh sạch và thuần khiết nhất có thể. Cô ấy cần dạy thiền và ý thức suy nghĩ thuần khiết cho mọi người. Dạy mọi người sử dụng những suy nghĩ của mình để tỉnh thức về mặt tinh thần. Thay đổi các hình tư tưởng! Con người đang tạo ra nhiều thực thể tiêu cực thông qua các hình tư tưởng của họ.

D: Vậy đấy không phải là những sáng tạo thực sự từ Nguồn. Chúng chỉ là những hình tư tưởng được tạo ra từ suy nghĩ của con người?

L: Vâng, vâng. Và một số trong đó không tốt lắm. Vì vậy, tôi đã được làm sạch các hình tư tưởng, tẩy các bức tường của những khuôn mẫu mà chỉ xảy ra. Bạn có thể gọi khuôn mẫu là một năng lượng tiêu cực hoặc ma quỷ nếu bạn muốn. Nhưng người của chúng tôi sẽ vào và tẩy nó ra khỏi tường.

D: Nó đi cùng với ý tưởng rằng suy nghĩ là những vật thể.

L: Vâng. Một hành động sai, tự do ý chí, dùng thuốc, tạo ra. Những người phục vụ trong các cõi giới cao hơn có thể phân tán và giải thể những năng lượng đó, rồi gửi nó tới Nguồn. Đó là lý do tại sao tôi đã tiến vào hiện thực, để nó được gửi đến Nguồn, như thế nó có thể được biến thành tích cực.

D: Vậy, nó không phải là vật lý. Đó chỉ là năng lượng mà con người đã tạo ra (Vâng). Nhưng đấy khác với nguyên tố chất?

L: Vâng, nó khác với nguyên tố chất, giống như chúng ta khác với nguyên tố chất. Và cũng như chúng ta gây ra những trò nghịch ngợm, chúng gây ra những trò nghịch ngợm.

D: Tôi nghĩ chúng giống như một hình thể năng lượng cơ bản.

L: Vâng, và chúng cũng có những hình tư tưởng. Vì vậy, tất cả chúng ta đều đối phó với các hình tư tưởng của nhau. Tất cả chúng ta đều đang đối phó những thứ của nhau. (Cười)

D: Đây là lý do khi một số người đi vào những nơi nhất định, họ cảm thấy khó chịu hoặc không thoải mái?

L: Vâng, họ cảm thấy những năng lượng tiêu cực đó. Người ta có thể gọi chúng là “thực thể”, bạn có thể gọi chúng là “ma quỷ”, bạn có thể dùng bất cứ từ gì bạn muốn để gọi chúng.

D: Đó là năng lượng bị bỏ lại bởi bất cứ ai từng sống ở đó?

L: Có thể. Có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều. Quá nhiều.

D: Và có những nơi khác có cảm giác rất tích cực.

L: Vâng. Nó rất thực. Rất thực. Khi lần đầu tiên nằm xuống và bắt đầu khóc, tôi đã tới Nguồn. Tình yêu thuần khiết mà tôi cảm thấy. Nó tiến tới tôi, và đó là nguyên nhân nó đang rửa trôi và tẩy ra khỏi tôi. Vì vậy, chúng ta có thể gặp ở rung động cao nhất mà tôi có thể xử lý. Tôi rất biết ơn. Chỉ một ký ức ngắn gọn mà lại quá tuyệt vời.

D: Vậy một phần công việc của Laura, mục đích của cô ấy, là thay đổi năng lượng này thành những năng lượng cao nhất để chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của thế giới. Bạn muốn cô ấy làm điều này như thế nào?

L: Lớp học, hội thảo, sách phát mỏng, sách, tuy nhiên cô ấy có thể thúc đẩy bản thân thông qua công việc. Nó sẽ được trao cho cô ấy và cô ấy sẽ được hướng dẫn.

D: Nhưng bạn làm sao dạy một thứ giống như thế này? Bạn sẽ bảo mọi người làm gì?

L: Bắt đầu với thiền định, cho họ thấy những suy nghĩ, cách chúng thực sự trở thành vật thể bằng cơ chế chuyển động cơ thể học (kinesiology). Bắt đầu với các kỹ năng thiền cơ bản. Bắt đầu với việc dạy họ cách thay đổi khuôn mẫu suy nghĩ và những tư tưởng của họ. Ngay cả khi nó chỉ bằng một từ, một điều để giúp họ hiển hiện hóa những thứ này, chỉ cho họ cách nó hiển hiện hóa trong cuộc sống của họ. Chỉ cần bắt đầu từ từ. Sau đó, bắt đầu với những cuốn sách nhỏ cùng sách phát mỏng để phân phát và giúp mọi người. Như vậy chúng ta thay đổi cuộc sống của họ, vì thế nó thay đổi các khuôn mẫu suy nghĩ, và sau đó họ lan truyền nó, và họ mang nó ra khỏi đó.

D: Cuối cùng, nó thay đổi toàn bộ thế giới.

L: Chúng ta hy vọng thế.

D: Bạn muốn mọi người thay đổi năng lượng trong nhà riêng của họ như thế nào, vì đó là nơi đầu tiên để bắt đầu, phải không? Tôi muốn một số loại nghi thức mà mọi người sẽ có thể liên quan đến.

L: Chúc lành. Chúc lành cho nhà. Chúc không gian, tích cực, hòa bình được đến ngôi nhà này. An bình đến ngôi nhà này. Chúc lành cho căn nhà của bạn, sau đó chúc lành cho mái ấm của bạn, chúc lành cho chính mình. Cơ thể bạn. Bởi vì đó là căn nhà của bạn, mái ấm của bạn. Chúc lành cho ngôi nhà này, chúc lành cho mái ấm này. An bình đến ngôi nhà này. Tôi yêu cầu tất cả những thứ có hại và tiêu cực được gửi về Nguồn. Tôi phóng thích nó đến Nguồn. Thả nó đến Nguồn. Và bất cứ điều gì có hại hoặc tiêu cực ở đây được biến thành tình yêu và phước lành có giá trị cao nhất và tốt nhất. Những thứ đơn giản, những thứ được viết ra trên gương trong phòng tắm. Nói mỗi ngày để nó bắt đầu trở thành một phần cấu trúc tinh thể của họ. Viết ra những điều đơn giản ban đầu: tình yêu, hòa bình, tha thứ. Chúng thậm chí ban đầu không có ý nghĩa. Họ có thể nói, “Tình yêu, hòa bình, tha thứ”, nếu họ cần. Và tha thứ cho bản thân, yêu bản thân họ.

D: Mọi người mang theo rất nhiều thứ mà họ cần loại bỏ.

L: Vâng, họ sẽ thấy rằng khi họ thay đổi nó, tất cả những thứ khác sẽ rơi ra và cuộc sống của họ sẽ bắt đầu chữa lành. Và cho phép cuộc sống của người khác được chữa lành.

D: Sau đó nó dần dần lan rộng cho đến khi nó có thể có tác dụng trên toàn thế giới?

L: Vâng. Có một số người mạnh mẽ ngoài kia. Suy nghĩ của họ rất mạnh mẽ. Và chúng ta cần họ suy nghĩ mạnh mẽ.

D: Ngay bây giờ, có rất nhiều tiêu cực trên thế giới.

L: Nhiều trầm cảm.

D: Có phải việc này cũng hướng tới ý tưởng tạo ra Trái Đất Mới?

L: Vâng, vâng, đó là một phần của nó.

D: Bằng cách thay đổi suy nghĩ. (Vâng) Sau đó, những suy nghĩ tiêu cực ở lại với Trái Đất cũ. (Phải) Khi chúng ta bắt đầu hôm nay, tôi nghĩ chúng ta sẽ đến tiền kiếp. Chúng ta đã không làm điều đó.

L: Chúng đã rơi ra khỏi hiện tại. Đối với Laura, quan trọng là phải đưa ra những điều mà cô biết trước kia vào cõi giới này để giúp mọi người giải phóng các thứ từ quá khứ và tiến lên phía trước.

D: Vì vậy, không cần phải lo lắng về việc chúng ta đã ở đâu trong quá khứ.

L: Một số người thực sự cần, và tiền kiếp là rất phù hợp vì nó giúp hiểu và chữa lành. Điều đó rất quan trọng, nhưng phải từ đó mà bước tới suy nghĩ mới.

Ánh sáng là toàn thể. Nó phải trải nghiệm tính cá nhân. Đây rất giống với những gì tôi đã khám phá về thực vật và động vật. Chúng là một bộ phận của một nhóm và hoạt động như vậy, mặc dù chúng cũng là cá thể. Để tiến tới giai đoạn của nhân loại, chúng phải phát triển một cá tính, một nhân cách. Việc này thường được thực hiện bởi việc con người cho chúng thấy tình yêu, và cho chúng một tính cách. Điều này tách chúng khỏi khóm hồn và bắt đầu sự tiến triển của chúng. Chúng phải làm điều này để có thể trải nghiệm trở thành con người. Chúng ta là tất cả các phần của các nhóm. Từ bên trong của cơ thể của chúng ta đều quay về Nguồn.

Chương 18
TIA LỬA CHIA TÁCH

Chúng tôi vừa rời một tiền kiếp hồi quy bình thường ở thời điểm mà nhân cách kia đã chết. Tôi di chuyển Edith cố gắng tìm một tiền kiếp khác, vì kiếp mà chúng tôi vừa trở lại rất ngắn và có thời gian để khám phá thêm. Đôi khi tiềm thức sẽ mang đến nhiều hơn và một trong đó sẽ có ý nghĩa cho khách hàng. Thay vì đi vào kiếp khác, cô thấy mình là một phần của ánh sáng đẹp. “Tôi đang đi lên. Giống như là ánh sáng và đang ở trong ánh sáng. Nó không phải là ánh sáng trắng. Đó là ánh sáng vàng kim. Nó ở khắp mọi nơi, nhưng tôi nghĩ tôi cũng là một phần của ánh sáng. Tôi nghĩ tôi là… ánh sáng. Tôi không có thân thể vật lý. Đó là một cảm giác tuyệt vời, nhưng đây không phải là những gì tôi mong đợi. Nó không giống như một ánh sáng sự sống. Nó giống như những tia lửa vàng kim nhỏ lấp lánh, nhưng tất cả đều là một và tôi chỉ là một phần của nó.”

D: Bạn có cảm thấy cô đơn, hoặc có những sinh mệnh khác xung quanh không?

E: Nó không phải là một cảm giác của… là một sinh mệnh. Đó là một cảm giác —— nói thế nào đây? Một trong nhiều, nhưng trở thành cùng một thứ. Nó giống như thuộc về, và nó giống như là một phần của nhất thể. Không gì tách biệt, nhưng là tách biệt, nhưng bạn không tách biệt. Ý tôi là, tôi có thể xác định được đốm của tôi, tia lửa của tôi, nhưng bằng cách nào đó đốm của tôi là một phần của tất cả các đốm. Có những đốm khác. Có nhiều đốm. Nhưng không có cảm giác tồn tại một mình, hoặc bị tách biệt. Tôi có thể nói đó là đốm của tôi. Có một cảm giác chỉ là một với tất cả những cái khác, và là một với phần ánh sáng của nó.

D: Bạn có giao tiếp với những đốm khác không?

E: Qua cảm giác. Giống như giao tiếp là cảm giác của nhất thể. Không có cảm giác tách biệt. Và tôi biết điều đó thật kỳ lạ, bởi tôi có thể nhận diện đốm của tôi là khác.

Cô ấy gặp khó khăn lớn khi cố giải thích một khái niệm lạ lùng đối với mình. Có rất nhiều chỗ tạm dừng và do dự mà tôi đã chỉnh sửa. Tôi quyết định chuyển cô ấy tiến đến lúc cô ấy quyết định rời khỏi nơi tuyệt đẹp này. Cô mô tả như nhìn thấy một trục sáng phân tách khỏi ánh sáng lớn. Cô quan sát khi nó chọn một đốm (hoặc tia lửa) và mang nó ra đi. “Nó đang đi xuống, và đó là một phần của linh hồn đang được sinh ra. Đó là một phần của cái đang được đưa vào, cái đang được sinh ra. Có nhiều hơn thế, nhưng đây là một khía cạnh. Nó giống như nhìn vào một tế bào. Một cái gì đó được chia làm hai hoặc ba, và bạn thấy nó đi vào một thứ chu kỳ, một thứ tế bào. Đó là một phần của cái đang được sinh ra và… nó đang tăng trưởng. Tôi không có cảm giác đó phải là một con người. Nó có thể là một con người, nhưng nó cũng có thể là một thứ khác trong tự nhiên. Đây không phải là tất cả những gì xảy ra. Đây là một khía cạnh. Chỉ một đốm thôi. Nhưng nó phải liên quan đến phần linh hồn của nó.”

Rõ ràng tại thời điểm này chúng không được tư vấn, các đốm hoặc tia lửa chỉ được trục sáng chọn lấy, mang đến Trái Đất và ký gửi. Cô ấy đã cố hết sức mô tả quá trình. “Đây giống như đi xuống và trở thành một con người. Bất cứ khi nào nó sắp trở thành một con người. Trên con đường của nó để trở thành một con người. Nhưng có thứ gì đó đã có trước khi nó đi vào và trở thành một phần của nó.”

D: Cái gì đã có sẵn?

E: Giống như tinh thần tham gia vào vật chất. Vật chất ở đó, sau đó tinh thần được đưa vào nó hay gì đó. Đó trông giống như vậy. Giống như nó trở thành tinh thần, nhưng phương tiện ở đó, và sau đó tinh thần được đặt vào.

D: Bạn có cảm thấy tia sáng này đưa bạn xuống không?

E: Vâng. Đó là ánh sáng trắng, nhẹ hơn vàng kim. Nó có một số vàng kim trong đó, nhưng nó là ánh sáng sáng hơn. Và nó chỉ mang lấy đốm, hoặc tôi. Tôi bây giờ không cảm thấy như một đốm, mà giống như năng lượng được đưa vào vật lý. Quá trình này cảm thấy thoải mái. Tôi vẫn cảm thấy là một phần của mọi thứ. Tôi không cảm thấy bị cắt ra. Tôi không cảm thấy chia tách. Tôi ở đó, tôi vẫn có cảm giác là một với phần còn lại của nó. Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ, bởi vì đó là một tình huống khác.

D: Và rồi ánh sáng đưa bạn xuống và đi xa?

E: Đúng vậy. Nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn còn ở đây.

Sau đó, cô nhận ra mình đã được sinh ra trong một cái gì đó như ánh sáng, và thấy bản thân là một loài thực vật. “Tôi là một phần của nó khi nó đang tăng trưởng. Nhưng khi nó mở ra, tôi ở trung tâm. Bây giờ tôi đang nhìn vào nó. Tôi không còn là một phần của nó nữa. Nó bây giờ tiếp tục mà không có tôi. Tôi ở đây. Và tôi không có cảm giác tôi là đốm hay gì cả. Tôi là nhận thức đang quan sát nó. Công việc của tôi là một phần của phần tăng trưởng, nhưng tôi không còn ở đó nữa. Công việc đó đã xong. Bây giờ vào thời điểm này, tôi có một sự lựa chọn công việc mà tôi muốn làm tiếp theo. Tôi có thể chọn. Tôi có thể quay lại và là một đốm khác, một thực thể. Các đốm có thể lựa chọn là một phần của quá trình tăng trưởng đó, hoặc có thể làm những việc khác. Đó là một lựa chọn. Đã đến lúc. Đó chỉ là một sự hiểu biết.” Mọi thứ chuyển động quá chậm, vì vậy tôi chuyển cô ấy tiến tới thời điểm quyết định về chuyện mình muốn làm tiếp theo. Đó cũng lộn xộn, khi cô cố gắng hiểu những gì đang nhìn thấy. Cô thấy một người đàn ông, một người lính, trong một tình huống chiến tranh.

“Tôi đang cố tìm hiểu xem mình có phải là anh ta không, hoặc tôi có cần giúp anh ta không. Không, tôi không có cảm giác mình là người đàn ông đó, nên tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi nghĩ anh ấy có một quyết định. Tôi thấy bản thân mình như một màu đỏ xung quanh anh ta. Có màu vàng. Có màu cam. Tôi là một phần của màu đỏ xung quanh anh ta. Không chỉ có tôi. Còn có những người khác; chúng tôi đang giúp anh ta đưa ra quyết định. Nó giống như một năng lượng của lực lượng mà hiện diện và có thể giúp anh ta. Có màu cam và màu vàng, nhưng tôi là một phần của màu đỏ. Tôi nghĩ đó là một tình huống chiến tranh. Tôi nghĩ anh ấy đang quyết định có nên giết ai đó không. Chúng tôi chỉ là một ảnh hưởng giúp anh ta quyết định xem có cách nào tốt hơn là giết người hay không. Để thử và giúp anh ta tìm ra cách tốt hơn, hoặc một cách khác. Đó là một quyết định. Và tôi thấy bản thân mình như một phần của màu đỏ đang cố ảnh hưởng đến anh ta, hoặc giúp anh ta đưa ra quyết định tốt hơn.”

Dù bị bối rối bởi điều đó, nhưng có vẻ cô ấy là một loại tinh thần hộ mệnh và được gửi đi cho một nhiệm vụ để giúp đỡ ai đó. Tôi quyết định chuyển cô ấy ra khỏi cảnh và cho phép người đàn ông đưa ra quyết định của bản thân. Tôi định hướng Edith trở lại cơ thể mình và gọi ra tiềm thức. Tôi đặc biệt muốn biết thêm về trục sáng vàng kim, bởi vì tôi chưa bao giờ nghe về điều đó trước đây.

D: Cô ấy nói mình là một phần của ánh sáng trắng, ánh sáng vàng kim, là một trong hàng nghìn nghìn đốm nhỏ. Sau đó, một trục ánh sáng vàng kim xuống đến. Đó là cái gì?

E: Nó giống ý định, ý chí thần thánh hơn. Đó là khi một nhu cầu phát sinh. Cách nhu cầu được đáp ứng thông qua ý chí thần thánh.

D: Vậy cô ấy không phải đưa ra quyết định. Tất cả đã được thực hiện cho cô ấy?

E: Vâng. Cô là một phần của ánh sáng trong trục. Cái trục đi vào ánh sáng. Nó ký gửi đốm này vào cái đang tăng trưởng. Đó là một phần của tinh thần được cấy vào vật lý.

D: Có phải cái trục đó khác với Nguồn không?

E: Không, đó chỉ là một khía cạnh của nó. Đó chỉ là một phần của ý chí thần thánh trong hành động. Đó là một nhu cầu được đáp ứng. Đó là một quá trình. Không phải là quá trình, mà là một khía cạnh của quá trình mà làm cho nó xảy ra.

D: Và sau đó bạn được lựa chọn?

E: Làm thế nào giải thích điều đó. Có sự thỏa mãn theo một trong hai cách: khi bạn được kích hoạt hoặc khi bạn được trao cho lựa chọn. Đó là các cõi giới khác nhau.

Đó là một lựa chọn từ ngữ thú vị. “Khi bạn được kích hoạt.” Rõ ràng, trước đó bạn là một phần của Nguồn và khá hài lòng mà tiếp tục ở đó. Sau đó, khi bạn được tháo ra, bạn được kích hoạt để trở thành một thực thể hoạt động tách biệt (đóm, tia lửa, bất cứ gì). Sau đó, một quá trình khác bắt đầu.

D: Lúc đầu, bạn thực sự không có lựa chọn? Và sau đó bạn được lựa chọn? Đúng không? Tôi đang cố để hiểu.

E: Tôi đang cố giải thích. Tôi không có cảm giác về cái này trước cái kia. Ngoại trừ trong trường hợp này, đó là cách nó tiến hành. Có hai trạng thái khác nhau, nhưng có sự thỏa mãn theo bất kỳ cách nào, nơi bạn chọn ở trong trạng thái đó hoặc tồn tại để phục vụ. Chấp nhận phần việc của bạn, hoặc bạn có thể ở trong trạng thái mà bạn chọn phần việc của bạn.

Điểm thú vị nhất mà tôi thấy trong ca hồi quy này là đề cập đến trục sáng vàng kim Tôi đã nhiều lần báo cáo về Nguồn, Mặt Trời trung tâm vĩ đại, ánh sáng trắng tuyệt vời, cái mà tất cả chúng ta đều đến từ đó. Nó nhiều lần được mô tả rằng chúng ta chia tách và trở thành vật lý. Nhưng đây là lần đầu tiên phần này của quá trình được đề cập đến. Rõ ràng, mọi tia lửa nhỏ, linh hồn cá nhân, là khá thỏa mãn khi tiếp tục ở trong trạng thái phúc lạc vĩnh cửu này. Cho đến khi một cái gì đó khác quyết định đã đến lúc một trong số họ tách ra bắt đầu hành trình học hỏi và giác ngộ của mình. Sau đó, trục vàng kim tách ra từ Nhất Thể và hoạt động như một phương pháp phân phối để hộ tống tia lửa đến các vật chứa để nó chiếm ngụ lần đầu tiên. Sau đó, quá trình liên tục bắt đầu.

Chương 19
KHỐI CẦU

Những ấn tượng đầu tiên của Jane dường như là một vùng đất huyễn tưởng, bởi nó thật điền viên. Cô mô tả một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi cô nằm trên bãi cỏ trong một đồng cỏ thưởng ngoạn chim bướm, có tiếng nước chảy trong khu rừng gần đó. Thậm chí còn có một tiểu thiên tiên rắc bụi cổ tích vàng xung quanh.

“Cảnh đang thay đổi. Đây rất lạ. Các thứ tiếp tục xuất hiện trong đó không liên quan. Bây giờ tôi thấy một bộ tộc da sẫm màu ở bên phải tôi, họ đang ngồi xổm xuống. Họ đang xem. Có vẻ như họ đang nhìn tôi. Tôi thấy tất cả họ đều nhìn vào nơi tôi đến từ đó, dù tôi không biết đó là gì. Có vẻ như tôi đang quan sát. (Tạm dừng) Rất lạ. Đối với tôi, tôi trông giống như một khối cầu. Đâu đó giữa hồng và đỏ. Không phải màu hồng nóng, có thể giống như màu đỏ tía —— giống như vậy. Điều này rất lạ, tựa như tôi chỉ là một quả cầu trôi nổi ở đó và nhìn vào cảnh này.”

D: Những người này nhìn thấy bạn giống như vậy?

J: Tôi chỉ cảm thấy và nhìn thấy mọi ánh mắt của họ đặt trên tôi. Tôi không biết họ thấy gì. Họ chỉ đang nhìn vào tôi. Bây giờ mọi thứ đang thay đổi quá nhanh. Lúc đầu, tôi cảm thấy tôi đang đi dọc theo một lòng sông khô, và những người ở bên cạnh. Giống như tôi chỉ ở trong khối cầu này, và tôi đang quan sát những gì ở bên ngoài. Chỉ có nó tiếp tục thay đổi. Nó không giữ nguyên quá lâu. Tôi đi qua bộ lạc, và rồi đó là một lòng sông đầy cát khô. Và bây giờ có cây ở hai bên. Với tôi, tôi chỉ đi qua. Thật lạ. Và những cảnh tiếp tục thay đổi nhanh đến mức tôi thậm chí không thể có được một bức tranh về nó. Tôi cảm thấy như tôi đang nhìn ra ngoài và thấy…. Bây giờ tôi thấy những con khỉ ở trên cây. Và tôi ở các tòa nhà nhìn… nó quá nhanh. Tôi không biết bất cứ gì tôi đang làm, chỉ đi qua và quan sát.

D: Vậy bạn cảm thấy cơ thể của bạn là khối cầu? Hay bạn ở trong một quả cầu?

J: Tôi không cảm thấy cơ thể. Tôi chỉ cảm thấy và trông thấy quả cầu.

D: Và bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn đi.

J: Tôi không chắc đó là nơi tôi muốn đi hay đó là nơi tôi được lên chương trình đi. Nhưng khi bạn hỏi tôi, và tôi nghĩ: được, nếu đó là nơi tôi muốn đi, thì tôi muốn ra đại dương. Và tôi đã ở đó. Vì vậy, có lẽ tôi có thể đi đến nơi tôi muốn. Có vẻ tôi đang lướt đi một chút trên mặt đất và di chuyển qua tất cả những cảnh khác nhau này. Bây giờ tôi không cảm thấy mình được lên chương trình. Tôi nghĩ có một số chương trình, và một số kiểm soát, không phải là một người nào hay ai khác.

D: Hãy xem làm quả cầu này, bạn đã đến từ đâu. Nếu bạn được lên chương trình, hãy xem ai đã lên chương trình cho bạn. Và chúng ta có thể làm điều này rất dễ dàng bằng cách đi ngược lại. Làm quả cầu này, bạn đến từ đâu? Bạn bắt đầu từ đâu trên hành trình quan sát này?

J: Tôi cảm thấy như mình đang bị hút ngược lại, di chuyển về phía sau rất nhanh. Tôi thấy một số hành tinh ở đằng xa. Tôi chỉ di chuyển về phía sau. (Tạm dừng) Tôi đang thấy một số loại máy móc. Chúng có màu xám bạc với chất liệu kiểu như kính râm màu tối trong chúng. Và tôi đang di chuyển ngược qua chúng. Chúng ở bên cạnh tôi và tôi đang di chuyển về phía sau.

D: Máy móc này ở đâu?

J: Trên bầu trời. Đó là ánh sáng, và bây giờ tôi đang đi qua bóng tối. Tôi cảm thấy như tôi đã trở lại một ngôi sao. Như thể tôi đập vào bề mặt và sáp nhập. Tôi đang nhìn thấy những ngôi sao xung quanh, có vẻ như tôi đã đi thẳng vào một trong số chúng.

D: Nhưng máy móc ở ngoài không gian?

J: Có một số, và tất cả đều giống nhau. Chúng đang lướt qua hai bên tôi khi tôi lùi lại. Tôi di chuyển qua chúng. Chúng tôi không đi cùng nhau, nhưng tôi đã đi ngang qua chúng.

D: Sau đó, bạn đã đi đến ngôi sao này và sáp nhập vào nó?

J: Vâng, giống như một giọt nước rớt vào ao, nước chỉ bắn lên và hòa nhập cho đến khi cả mặt nước đều bình lặng.

D: Cảm giác như thế nào?

J: Cảm thấy thực sự tốt. Nó làm tôi buồn. Cảm giác rất tuyệt.

D: Bạn cảm giác rằng bạn đang ở một mình, hay có những người khác ở với bạn?

J: Đó đều là một, tất cả đều ở đó. Tôi là một phần của Toàn Thể. Chúng tôi đều giống nhau, và tất cả chúng tôi đều ở đó. Nó chỉ là một hình thể. Nó bạc, gần giống như một quả cầu thủy ngân khi tất cả đều trở lại với nhau. Tất cả đều mềm và bạc. Đó không phải nơi tôi đã được hình thành —— cách tôi được tạo ra, nhưng rất thoải mái và quen thuộc. Chỉ cảm thấy đúng. Nó làm cho trái tim tôi cảm thấy rộn ràng. Tôi vừa sáp nhập với nó, cảm thấy tốt.

D: Đó là điều quan trọng, miễn là cảm thấy thoải mái. Bây giờ chúng ta hãy tiến đến khi bạn rời khỏi nó và bắt đầu cuộc hành trình. Có ai bảo bạn làm điều này không?

J: Không phải ai đó đã nói với tôi. Không ai nói cho ai biết phải làm gì. Chỉ là tất cả chúng ta đều biết. Tất cả các phần của chúng ta sống ở đó, chúng ta chỉ biết chúng ta phải làm gì. Và chúng ta chỉ làm điều đó.

D: Vậy không ai bảo bạn làm điều đó. Bạn chỉ biết bạn phải làm điều đó.

J: Vâng. Nó không phải là một câu hỏi. Nó không phải là một cuộc thảo luận. Nó chỉ là khi chúng ta biết đã đúng thời điểm, và chúng ta đi.

D: Bạn phải làm gì?

J: Tôi đang quan sát. Khi tiến về phía trước, tôi đã lấy lại hình dạng của mình từ Toàn Thể. Cảm thấy như tôi đã bắn ra từ Toàn Thể, và bay rất nhanh trở lại con đường mà tôi vừa mới đến.

D: Bạn đã lấy hình thể gì khi tách ra?

J: Đó là một quả cầu bạc. Đó là một vòng tròn xuất phát từ Toàn Thể, nhưng sau đó Toàn Thể hợp nhất tất cả lại với nhau cho đến khi nó mịn trở lại. Và sau đó cùng một thứ khi tôi trở lại.

D: Vậy tất cả các bạn cảm thấy đây là những gì bạn phải làm, rời và đi một mình?

J: Vâng, đó là điều chúng tôi làm. Chúng tôi làm hành trình, chúng tôi quan sát, chúng tôi trở lại. Cảm thấy như khi tôi trở lại với Toàn Thể, thông tin chỉ được hấp thụ.

D: Bạn có biết chuyện gì xảy ra với thông tin sau đó không?

J: Chúng tôi đang quan sát và chủ yếu là tôi nhận Trái Đất. Nhưng có những hành tinh khác cũng đang được quan sát, chúng tôi đang theo dõi và trợ giúp họ.

Dường như linh hồn hay tinh thần đang làm công việc của họ dưới hình thể này như một người quan sát. Họ thu thập thông tin rồi chuyển về. Họ dường như cũng giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau trong hình thể tinh thần của họ, mặc dù sẽ có những hạn chế rõ ràng, nhưng ở đâu đó dọc theo, nó đã được quyết định rằng họ có thể có ảnh hưởng nhiều hơn nếu họ sống trong một cơ thể vật lý và tiếp xúc trực tiếp với con người. Cách nào là tốt hoặc hiệu quả hơn thì vẫn là một vấn đề tranh cãi. Đây cũng giải thích về số lượng ngày càng gia tăng những người lần đầu tiên ở đây trên Trái Đất mà tôi tìm thấy. Đây là lý do Trái Đất rất hỗn loạn và xa lạ với họ. Có lẽ người ta nghĩ sẽ có hiệu quả hơn nếu họ tươi mới và không bị vướng bận bởi tiền kiếp và nghiệp. Họ cũng sẽ không sụp đổ do việc sống giữa những tiêu cực của Trái Đất qua nhiều kiếp sống. Do đó, một lời giải thích cho nhiều tinh thần tươi mới đến vào lúc này.

D: Sau đó khi lấy về và hấp thụ, Toàn Thể làm gì với thông tin?

J: Tôi nhận được sự hiểu biết rằng chúng tôi xem và giúp những nơi mình có thể. Nó theo dõi, quan sát, nhìn thấy những gì đang xảy ra, mang về thông tin về những gì đang xảy ra. Chỉ cần đi du hành xung quanh và phát ra một năng lượng để tận lực giúp bây giờ. Có một số loại năng lượng được phát ra trong quá trình du hành. Tôi thấy nó không chính xác là giống, nhưng tương tự như bụi tiên đang lan rộng. Tôi thấy một loại năng lượng gần như đang được rắc. Có rất nhiều khối cầu làm việc này. Có rất nhiều, nhiều người khác nhau rời khỏi Toàn Thể và tới. Tôi thấy một năng lượng đang được rải lên Trái Đất mà có sẵn để sử dụng, một số được sử dụng, một số thì không. Một số người đang sử dụng năng lượng để giúp đỡ, một số thì không. Một số là đi vào tiêu cực quá sâu, nên không nhận thức được ánh sáng mà họ không biết rằng nó đang ở đó. Nhưng năng lượng đang được rắc lên. Đó là những gì tôi làm.

D: Bạn đã bao giờ muốn tiến vào một cơ thể vật lý chưa?

J: Tôi đã làm điều đó. Khi là người quan sát, chúng tôi chỉ biết công việc của mình là gì. Đó là những gì chúng tôi làm và chúng tôi không thắc mắc về nó. Chúng tôi chỉ biết đó là mục đích của mình, và chúng tôi làm điều đó, sau đó chúng tôi trở lại, và đó là nó.

D: Vậy thỉnh thoảng bạn đi vào cơ thể vật lý?

J: Năng lượng trong khối cầu đã ở trong cơ thể vật lý trước đây. Mặc dù nó không cảm thấy đồng thời. Khi cảm thấy hình dạng của quả cầu, tôi cảm thấy đó là một biểu hiện khác, và một trải nghiệm khác với vật lý. Khi đi du hành theo cách đó, tôi làm công việc của mình và quay trở lại với Toàn Thể. Nhưng một phần năng lượng trong khối cầu ở những thời điểm khác là trong thể vật lý.

D: Chỉ một phần của năng lượng?

J: Vâng, cảm giác như vậy.

D: Đây có phải thứ mà con người gọi là “linh hồn” không? Hay là một tinh thần? Hoặc có sự khác biệt giữa cái đó và khối cầu không?

J: Khối cầu chỉ là một hình thể khác mà linh hồn đã lấy.

D: Vậy nó có thể để lại một phần năng lượng của nó trong cơ thể con người?

J: Vâng. Tôi cảm thấy năng lượng trong khối cầu là một biểu hiện mà bản chất linh hồn có thể mang lấy, và cơ thể con người là một biểu hiện khác.

D: Tại sao nó quyết định tiến vào cơ thể con người? Tại sao nó thôi làm một người quan sát?

J: Chỉ là một biểu hiện khác, trải nghiệm khác, một phần khác của Toàn Thể mà muốn trải nghiệm.

D: Có đúng không khi nói khối cầu (hay linh hồn) tiếp tục sự tồn tại của nó, và chỉ là một mảnh của năng lượng tiến vào cơ thể con người?

J: Có vẻ như đó là một trải nghiệm khác. Rằng nó có một số trải nghiệm làm khối cầu, sau đó năng lượng có thể chọn đi vào cơ thể con người. Có nhiều biểu hiện —— đó không phải là hai biểu hiện duy nhất. Nhưng 100% năng lượng đầy đủ không bao giờ ở trong một biểu hiện, vì vậy nó được phân chia vào trong nhiều thứ, trong nhiều thứ khác nhau —— tôi tiếp tục nhận được từ “biểu hiện, trải nghiệm”. Nó được phân chia vào trong nhiều biểu hiện khác nhau.

D: Lí do nào 100% sẽ không tiến vào một trải nghiệm, một biểu hiện?

J: Tôi hiểu rằng có nhiều hơn một lý do. Một trong đó là, ví dụ, nếu 100% tiến vào cơ thể con người, sẽ là quá nhiều năng lượng để sống trong cơ thể con người. Chỉ một phần trăm của nó đến.

D: Nó quá mạnh?

J: Vâng. Và một lý do khác chỉ là trải nghiệm càng nhiều thứ càng tốt cùng một lúc. Không cần phải là 100% ở bất cứ nơi nào.

D: Để trải nghiệm càng nhiều càng tốt, để lấy về càng nhiều thông tin càng tốt.

J: Trong bất kỳ vai trò nào nó quyết định, bất cứ biểu hiện nào nó quyết định đưa vào các thời điểm. Tôi đang thấy Toàn Thể, Nguồn, và sau đó các tia lửa khác nhau xuất hiện như những linh hồn cá nhân. Rồi sau đó những linh hồn đấy cũng tách ra thành những biểu hiện khác nhau theo những gì được chọn. Và tôi thấy tất cả chúng đến từ Toàn Thể, ánh sáng khổng lồ. Giống như chúng là những đường sáng nhỏ vòng quanh vòng quanh và vòng ra khỏi Toàn Thể. Chúng đang đi vòng vòng và quay trở lại, rồi lại tách ra. Và tất cả đều xảy ra cùng một lúc. Nhưng tất cả chúng đều bắt đầu từ cùng một nơi và tách ra, và trở về. Đó là tất cả.

D: Tôi đang cố hiểu điều này. Khi đang trải nghiệm, bạn là trải nghiệm cả tích cực lẫn tiêu cực phải không? (Vâng) Có lý do nào không?

J: Tôi nhận ra rằng đó chỉ là kiến thức cùng thông tin, và trí tuệ để biết sự khác biệt, bởi vì chúng ta tách khỏi Ánh Sáng, từ Tích Cực. Muốn trải nghiệm thứ gì đó khác biệt, và bây giờ chúng ta có. Và bây giờ tất cả chúng ta đều cố gắng quay lại với Toàn Thể và Ánh Sáng. Để tạo lại một vòng tròn đầy đủ.

D: Điều gì xảy ra khi bạn thực hiện một vòng tròn đầy đủ và cuối cùng trở về?

J: Sau đó, chúng ta nhảy ra một lần nữa.

D: Bạn muốn bắt đầu lại toàn bộ?

J: Trong bất cứ cách nào chúng ta chọn. Nó không phải lúc nào cũng giống nhau. Và tôi vẫn chỉ là thấy mọi thứ. Nó giống như những tia sáng nhỏ đi ra và tạo thành một vòng tròn tựa như đang đi vòng quanh một quả địa cầu, không có gì ở trung tâm mà tôi đang thấy. Nhưng nó tạo nên hình dạng quả địa cầu và tất cả chúng đều tách riêng ra rồi đi theo mọi hướng khác nhau quanh đi quanh lại, sau đó trở lại một lần nữa. Nhưng tôi không thấy kết thúc khi mọi dòng chảy sự sống, mọi biểu hiện đều trở lại vào trong Toàn Thể. Tôi vẫn chỉ nhìn thấy vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn. Tôi không thấy điều gì xảy ra nếu và khi mọi tia lửa cá nhân quyết định ở lại nhà.

D: Vâng, sẽ thế nào nếu họ đột nhiên nói, “Tôi không muốn đi ra ngoài nữa”?

J: Có đủ mong muốn đi ra ngoài mà giữ cho chu kỳ tiếp diễn. Tôi không thấy chỗ họ đều quay lại đây và không rời đi thêm nữa. Tôi không thấy phần đó. Tôi chỉ thấy vòng tròn với tất cả ánh sáng này vòng quanh và vòng quanh. Và trở lại thông qua Nguồn, sau đó tách ra một lần nữa. Không phải đều cùng là những người đó, không phải đều cùng một lúc, và không phải ngay lập tức, nhưng nó là một vòng tròn. Cuối cùng, mỗi tia lửa lại rời đi một lần nữa tiến vào bất kỳ biểu hiện nào nó chọn, hoặc những biểu hiện. Có thể có nhiều hơn một sự lựa chọn trong khoảng thời gian đó.

D: Bạn cảm thấy thế nào về điều đó? Đây có phải chuyện bạn thích làm không?

J: Nó gần như cảm thấy buồn cười. Có vẻ như chúng ta cứ đi vòng quanh và vòng quanh, nhưng đó không sao cả. Và khi chúng ta quay lại Nguồn, chúng ta muốn đi hoặc chúng ta đi một lần nữa. Nhưng không phải lúc nào cũng là nhân loại, nên không phải lúc nào chúng ta cũng có trải nghiệm làm nhân loại. Có những biểu hiện khác, vì vậy nó không phải lúc nào cũng cảm thấy giống nhau. Nhưng nó gần như làm tôi cười vì chúng ta cứ tiếp tục đi và đi.

D: Những biểu hiện khác không phải nhân loại sẽ là gì?

J: Tôi đang nhìn thấy sự sống trên các hành tinh khác, những chiều kích khác, và các kỳ nghỉ ngơi. Những lựa chọn khác nhau.

D: Chỉ học, quan sát, là chủ yếu?

J: Đôi khi chỉ để thư giãn. Đôi khi chỉ để có một thời gian để được hợp nhập hơn, yên tĩnh hơn. Đó là một biểu hiện khác trong vật lý. Nó cảm thấy rất tích cực, và rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nhưng có những nơi khác để đi mà thanh bình hơn, và thư giãn hơn. Và chúng ta chọn đến đó chỉ để có trải nghiệm.

D: Ngay cả khi bạn cảm thấy mệt mỏi sau một thời gian làm cùng một thứ lặp đi lặp lại? (Vâng) Những nơi như chỗ bạn vừa đến nghỉ ngơi là gì?

J: Tôi thấy một cái bây giờ chỉ là màu xanh lam, và nó cảm thấy yên bình và an tĩnh. Còn cảm thấy chậm rãi. Hình ảnh tôi muốn giải thích giống như trôi nổi trong nước mà không phải làm gì cả, gần giống như đang ở trong bụng mẹ. Nổi và chỉ cảm thấy an bình.

D: Có ai bảo bạn hãy đi ra ngoài một lần nữa không?

J: Tôi không nhận được về bất kỳ ai đang nói cho tôi biết phải làm gì. Tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào về thẩm quyền hay bất cứ thứ gì như vậy. Nó chỉ cảm thấy như một nơi để thư giãn. Và khi thời điểm đến, bạn biết điều đó và bạn chuyển sang bước tiếp theo.

D: Trong lúc đó, bạn đang tích luỹ thông tin từ nhiều kiếp, nhiều trải nghiệm, nhiều biểu hiện?

J: Và chỉ thư giãn, đặc biệt là từ thế giới vật lý 3D. Nó quá cuồng loạn về mặt thể chất, tâm lý, tình cảm. Đó là một chuyến đi tàu lượn siêu tốc cực nhanh. Tôi thấy khi chúng ta rời khỏi vật lý, nó giống như các cạnh của trường năng lượng chúng ta bị sờn và không đồng đều. Vì vậy, chúng ta có thể đến nơi tôi đang thấy này để thư giãn và hợp nhập. Nó giống như chúng ta đang kéo năng lượng của mình vào trung tâm một lần nữa.

D: Hồi phục. (Vâng) Cho nên, trải nghiệm vật lý, cuộc sống làm một con người, không phải một công việc dễ dàng.

J: Vâng. Không phải là một công việc dễ dàng, nhưng nó chỉ là một lựa chọn và một biểu hiện. Đó chỉ là một trải nghiệm mà chúng ta đã tự dàn dựng. Và chuyện này sẽ khiến nó dễ dàng hơn nhiều đối với những người tìm ra điều đó.

D: Nhưng bạn biết con người là như thế nào, đưa nó từ bức tranh rộng lớn hơn xuống đến phàm trần. Chúng ta bị cuốn vào cảm xúc, phải không?

J: Vâng.

Sau đó tôi nghĩ đã đến lúc gọi tiềm thức ra để nhận được đáp án cho câu hỏi của Jane. Mặc dù, theo cách trả lời này, tôi có thể đã nói chuyện với phần mà có mọi câu trả lời đó. Nhưng nó bảo tôi có thể gọi vào tiềm thức nếu tôi muốn. “Tại sao bạn lại chọn trải nghiệm này để Jane nhìn thấy hôm nay?”

J: Cô ấy tò mò về việc có những cuộc sống trong các hình thức khác, vì vậy chúng tôi muốn cô ấy thấy điều đó. Và cũng biết rằng mục đích của cô ấy trước đây là giúp đỡ.

D: Bạn đã cố cho cô ấy thấy tất cả bắt đầu như thế nào, cô ấy đến từ đâu?

J: Nó lớn hơn rất nhiều so với nơi cô ấy ở bây giờ, lớn hơn rất nhiều. Đôi khi rất khó khăn vì bị cuốn vào ngày-qua-ngày và mất đi tầm nhìn của bức tranh lớn. Cô ấy bước vào thế giới này và chọn cuộc sống này để có thể trải nghiệm đầy đủ mọi cách khác nhau mà con người có thể cảm nhận được. Và sử dụng điều đó để giúp những người khác —— những người có thể bị lạc mất cùng vật lộn, và cần phải có ai đó để kết nối.

Đau khổ của động vật ảnh hưởng sâu sắc đến Jane. Cô muốn có một lời giải thích cho phản ứng của mình về điều đó.

J: Vâng, cô ấy vẫn vật lộn với phản ứng của con người, và đây là một trong những điều khó khăn nhất đối với cô ấy. Cô ấy hiểu được sự lựa chọn của con người, dù bề mặt nó nhìn có vẻ xấu hay tiêu cực thì cũng không quan trọng. Nhưng hiểu biết về động vật —— điều đó khó khăn hơn cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy nên biết rằng chúng cũng có sự lựa chọn, cũng đã tình nguyện đến, sống và chết. Bất cứ điều gì đã và sẽ xảy ra với chúng, chúng cũng đã đưa ra lựa chọn đó. Chúng không phải là không có sự lựa chọn.

Đây cũng tương tự như Người-Lần-Đầu Nhật Bản (Chương 15), trong đó cô ấy thấy bản thân trôi nổi qua các cảnh khác nhau mà mình đang quan sát.

Chương 20
NGÔI ĐỀN TRI THỨC

Sandra là một bác sĩ liệu pháp tự nhiên từ California thực hành thành công. Cô đã nghiên cứu y học trước khi quyết định đưa nó vào sử dụng như một liệu pháp tự nhiên. Cô cũng giỏi thực hành châm cứu và Trung y.

Khi rời khỏi đám mây, cô thấy mình ở chân núi. “Tôi không biết có phải mình đang đi cả con đường hay không, hoặc có phải tôi… Tôi muốn nói “dịch chuyển tức thời” theo cách nào đó. Không thực sự cảm thấy mệt mỏi khi đi bộ, nhưng tôi đã đi một quãng đường dài. Tôi đang ở một ngôi đền tri thức. Trên thực tế, nơi này được xây trên núi. Nó không phải rất lớn, nhưng rộng rãi, có cột màu đỏ và khắc vàng trên tòa nhà. Tôi thấy có cánh cửa đôi khắc vàng khổng lồ. Nơi này trước kia tôi đã thấy khi thiền, nhưng bây giờ nó sống động hơn. Có nhiều màu sắc ở bên ngoài; chủ yếu là vàng và lam sậm. Tôi đã đi vào trong một lần. Đó là một ngôi đền tri thức.”

D: Trước khi bắt đầu cuộc hành trình này, bạn có biết mình đi đâu không?

S: Tôi biết tôi sẽ đi đâu đó. Tôi không biết mình có biết đây là đích đến hay không. Đây là nơi tôi có kiến thức. Tôi nghĩ nó gọi tôi đến đây. Đây cách xa nơi tôi sống.

D: Có bất thường không khi bạn đi mà không biết mình đang đi đâu?

S: Thật không bình thường đối với nền văn minh của chúng tôi, đối với những người sống chung quanh tôi. Mọi người biết, hoặc đã nghe, rằng bạn được kêu gọi để làm gì đó cho vận mệnh của mình, và bạn phải theo tiếng gọi của bạn. Và đây là tiếng gọi của tôi, vì vậy tôi đến đây. Tôi nghĩ gia đình tôi biết tôi cần phải đi, vì vậy tôi đã đi. Việc này không phải hiếm xảy ra.

D: Tôi tự hỏi bạn có một gia đình không. Ý bạn là gì khi nói về nền văn minh của bạn?

S: Tôi tin đây là Lemuria. Nó giống như năng lượng của Lemuria, vâng.

D: Nơi bạn sống, đó là một thành thị?

S: Chúng tôi có những cộng đồng; chúng không thực sự là thành thị. Tôi đến từ một nơi mà chúng tôi sống trên vùng đồng bằng trong những nhóm nhỏ của các gia đình. Tôi là một tiều phu —— người đốn cây. Không phải theo cách chúng ta làm điều đó bây giờ, chúng tôi chọn lựa cây cối. Chúng tôi chọn cây thích hợp cần được đốn xuống để giúp rừng phát triển. Sau đó chúng tôi dùng cây để xây dựng công trình và những thứ tương tự.

D: Bạn có nghĩ nhận được tiếng gọi để ra đi là chuyện bất thường không?

S: Vâng, bởi vì nếu không thì bạn có cuộc sống bình thường hơn. Ngày nào đó khi tôi ra khỏi rừng, thì tôi biết rằng tôi cần phải rời đi, rằng tôi phải đi đâu đó, nhưng tôi không biết ở đâu. Tôi đã được hỗ trợ, được khuyến khích đi, và đây là nơi tôi đã kết thúc hành trình. Tôi không biết phải mất bao lâu để đến đây. Và tôi không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào mình đến được đây —— gần như là tôi tự nhiên thấy mình ở đây. Giống như tôi đang làm việc trong rừng và sau đó, như các chương, tôi đột nhiên tỉnh dậy trong các chương của chuyến đi. Tôi sẽ thức dậy vào giữa chuyến đi mà không biết mình đã đến đó như thế nào. Và sau đó tôi có các chương mà sẽ đến một nơi khác, rồi đây là điểm kết thúc. Tôi không thực sự cảm thấy như tôi đã đi đến đó. Tôi không cảm thấy mệt mỏi hay phong trần hay bất cứ thứ gì như thế.

D: Bạn sẽ làm gì bây giờ khi bạn đã ở đây?

S: Tôi sẽ vào bên trong, tôi có một người thầy ở đó. Có những cánh cửa vàng lớn, và một sàn đá cẩm thạch màu đen. Các tinh thể lớn ở trung tâm; thực sự, thực sự lớn, cao mười hoặc mười hai feet —— tinh thể thực sự lớn. Ở đầu cuối có một bàn lễ. Vâng, nó không thực sự là một bàn lễ, đó là một cổng, những viên tinh thể này nằm thành một vòng tròn, ở trung tâm vòng có một cổng khác mà các master cổ đại có thể đi qua. Và ở trung tâm, kiến thức xuất phát từ cái tôi nghĩ là bàn lễ. Ở đầu cuối của tòa nhà là nơi mọi người có thể đến và đi. Đó là một cổng vật lý, một cánh cửa nơi bạn có thể đi đến những nơi khác nhau.

D: Vậy cái còn lại không phải một cánh cửa vật lý?

S: Cái ở trung tâm là vật lý. Bạn kích hoạt các tinh thể bằng âm điệu. Bạn lên âm điệu chạm đến các tinh thể rồi chúng thức tỉnh. Chúng kích hoạt, và các tinh thể phát ra ánh sáng này. Bạn chỉ cần chạm vào một tinh thể rồi các tinh thể đánh thức lẫn nhau. Giống như các hướng khác nhau, mỗi cái kích hoạt một hướng.

D: (Từ chuyển động của cô ấy) Ý bạn là vút nhanh, thay vì đi theo thứ tự?

S: Vâng, đúng vậy, khi năng lượng tăng trưởng, trung tâm trở thành một xoáy. Và bạn có thể đứng trong xoáy.

D: Bạn có đứng ở giữa khi bạn phát ra âm điệu không?

S: Không, đứng một bên. Chúng là mọi loại tinh thể khác nhau. Chúng không phải là cùng một loại tinh thể. Có màu đen, màu trong và đa sắc khác nhau. Chúng cao như tinh thể phát điện, và mỗi mặt đều có cách sử dụng khác nhau. Bạn chọn tinh thể, bạn có thể chạm vào các mặt khác nhau và kích hoạt nó. Suy nghĩ hoặc ý định của bạn về những gì bạn muốn biết sẽ kích hoạt các tinh thể khác theo thứ tự với âm điệu mà bạn đưa ra. Nó gây ra rung động.

D: Đó có phải một âm điệu xác định không?

S: Vâng, đó là một âm điệu, thực tế bạn thậm chí không phải tạo ra âm thanh. Bạn có thể nghĩ âm điệu. Bạn có thể tưởng tượng những âm điệu trong đầu và nó có thể chạm đến tinh thể theo một cách nào đó.

D: Tôi nghĩ bạn phải tạo ra một âm thanh vật lý, rồi nó sẽ thiết lập rung động.

S: Bạn cũng có thể làm vậy. Nhưng bạn cũng có thể học cách làm điều đó trong đầu. Các âm điệu cụ thể cho những thứ cụ thể. Nên các âm điêu khác nhau, tùy thuộc vào những gì bạn cần.

D: Vậy bất cứ điều gì bạn muốn thực hiện, sẽ là một âm điệu khác nhau?

S: Vâng! Hoặc kết hợp các âm điệu.

D: Đây có phải điều bạn đã biết trước khi đến đó không?

S: Tôi không biết làm sao tôi biết điều này. Có vẻ tôi vẫn luôn biết cách sử dụng chúng. Sau đó, bạn đứng ở trung tâm xoáy để nhận thông tin. Các tinh thể thiết lập một cộng hưởng cho phép các kiến thức được tải xuống, nhận được.

D: Có kiến thức cụ thể mà bạn yêu cầu không?

S: Vâng. Hoặc kiến thức cần được trao ra.

D: Làm thế nào nó tiến vào cơ thể bạn nếu bạn đang đứng ở trung tâm?

S: Thực ra, tôi nghĩ cơ thể biến mất. Và rồi, khi nó xuất hiện trở lại, sự hiểu biết đã ở đó.

D: Thân thể đã đi đâu?

S: Nó trở thành một với Vũ Trụ.

D: Nhưng nó quay lại, bởi vì nó là vật lý….

S: Đúng vậy. Nó quay lại. Và rồi kiến thức được hợp nhập vào các tế bào của cơ thể.

D: Có những người khác xung quanh không?

S: Không phải bây giờ, tôi nghĩ không nhiều người đến đây cho lắm.

D: Tôi đã nghĩ phải có ai đó chỉ bạn cách sử dụng những thứ này.

S: Không, tôi đã biết cách sử dụng chúng. Tôi nghĩ đi qua từ xoáy khác, cánh cửa, là một người hướng dẫn, một con người vật lý có vẻ là người coi sóc nơi này, người tôi có thể tham khảo ý kiến. Hoặc tôi có thể rời khỏi đây qua cánh cửa này đến những nơi khác, và tham khảo ý kiến những người khác, những người hướng dẫn hoặc các vị thầy cao hơn khác. Trên thực tế, có nhiều hơn một người coi sóc. Tôi nghĩ ông ấy duy trì các tinh thể và bảo vệ ngôi đền. Tôi nghĩ Người Coi Sóc cũng là —— đó không thực sự là một master. Đó là một người có thể cho tôi hướng dẫn về những gì phù hợp để mang đến cho người dân của tôi. Tôi được gọi đến đây để có được kiến thức sẽ giúp người dân của tôi tăng trưởng và phát triển. Tôi thỉnh thoảng phải đến đây và có kiến thức, sau đó mang nó đến các nơi để nó có thể được phổ biến. Tôi phải đi xung quanh và bằng cách nào đó chia sẻ kiến thức này. Tôi có một cuộc sống du mục, đi từ nơi này sang nơi khác, tôi có thể sử dụng những tinh thể nhỏ hơn để đem kiến thức theo bên mình, để giúp tôi mang nó vào thế giới. Đôi khi, đó là kiến thức thực tế mà tôi giao tiếp bằng lời nói hoặc chứng minh cho ai đó, nhưng cũng có một sự cộng hưởng năng lượng cao hơn, để tôi có thể giúp mọi người phát triển.

D: Các tinh thể được sử dụng trong văn hóa của bạn, nền văn minh của bạn?

S: Những tinh thể không được người thường sử dụng quá nhiều. Chúng được sử dụng bởi các vị thầy và người chữa bệnh. Nhân Chứng và Người Mơ. Bạn có thể di chuyển và gửi thông tin qua tinh thể. Bạn có thể sử dụng tinh thể để ghi lại thông tin.

D: Bạn gọi một số tinh thể là “Nhân Chứng”. Ý bạn là gì?

S: Chúng chỉ đặt đó. Bạn đặt các tinh thể ở một nơi để ghi lại diễn biến. Chúng hấp thụ.

D: Còn Người Mơ? Đó có phải một loại tinh thể khác không?

S: Không, các tinh thể hỗ trợ những Người Mơ. Một Người Mơ là một sinh mệnh rất tiến bộ. Họ hầu như không còn là nhân loại nữa, vì rung động của họ cao tới mức họ có thể xuất hiện và biến mất. Họ là những người sáng tạo rất mạnh mẽ về thực tại của họ…

D: Cần rất nhiều sự đào tạo để đạt được ngưỡng đó?

S: Nhiều năm, nhiều thập kỷ đào tạo. Người Mơ sống rất rất lâu. Cũng như nhiều người, nhưng Người Mơ sống rất lâu, vì có thể phải mất hàng thập kỷ để tìm hiểu những gì họ đang học. Sau đó khi họ lớn tuổi hơn, họ bắt đầu công việc của mình, đó là để giúp người ta mơ định mệnh của mình và tưởng tượng những khả năng mới, và sáng tạo cho chính mình. Người Mơ có thể dịch chuyển mọi nơi. Đó là điều đầu tiên họ phải học để làm. Đó là cách bạn trở thành một Người Mơ.

D: Đó có phải một trong những thứ bạn sẽ phải học không?

S: Không, lần này tôi sẽ không phải là Người Mơ.

D: Học cách dịch chuyển tức thời có khó không?

S: Không khó lắm. Nó tập trung vào cách điều chỉnh cộng hưởng của bạn, để bạn có thể hòa tan trường năng lượng của bạn. Sau đó bước vào một nơi khác bằng ý nghĩ, và bạn đang ở đó!

D: Vậy đây là mang cơ thể vật lý và di chuyển nó?

S: Vâng. Cảm thấy dễ dàng hơn bạn nghĩ.

D: Nghe có vẻ như sẽ rất khó.

S: Bây giờ thì rất khó cho mọi người.

D: Vậy họ biết cách tập trung và họ có thể phân giải cơ thể, nếu đó là thuật ngữ đúng.

S: Vâng, đó căn bản là những gì họ làm.

D: Và sau đó họ ráp lại ở một nơi khác?

S: Vâng. Các nguyên tử có trí nhớ để chúng có thể quay trở lại, ráp lại theo đúng thứ tự.

D: Họ có phải tập trung vào nơi họ muốn đi không?

S: Họ chỉ phải suy nghĩ và có ý định.

D: Và sau đó họ học về mơ, giúp người đó mơ? (Vâng) Bạn có biết làm thế nào họ giúp những người kia biết vận mệnh của mình không?

S: Tôi từng biết. Tôi không biết ngay bây giờ —— Tôi có thể hỏi.

D: Có người ở đó mà bạn có thể hỏi?

S: Tôi có thể hỏi Người Giám Hộ. (ngừng lâu) Được một Người Mơ ghé thăm là rất đặc biệt. Và họ đến để giúp đỡ nếu bạn bị lạc lối, hoặc nếu bạn thức tỉnh về người mà bạn vốn nên là. Họ đến để giúp bạn, và bạn yêu cầu họ cho một giấc mơ. Và một số người, nếu họ không có giấc mơ, hoặc nếu họ bị lạc, Người Mơ sẽ giúp họ mơ một tương lai để họ có thể tìm thấy giấc mơ.

D: Ý bạn là một giấc mơ như bạn có vào ban đêm khi đi ngủ, hay một ước mơ mà giống như một mục tiêu?

S: Thực tế cùng một thứ. Những giấc mơ ban đêm nằm ngoài thời gian và không gian, và những giấc mơ này có thể được tạo ra thành mục tiêu của bạn. Cho nên giấc mơ chỉ là vấn đề bước ra khỏi thời gian và không gian. Tạo ra thứ gì đó bạn muốn và đưa nó trở lại —— có lẽ là một thời gian khác và một không gian khác —— nhưng cái gì đó sẽ đi vào tương lai của bạn.

D: Đầu tiên, bạn phải có giấc mơ trước khi bạn có thể tạo ra bất cứ điều gì. Đó có phải là ý bạn không?

S: Bạn phải cởi mở với giấc mơ. Nếu bạn không thể tự mình mơ, Người Mơ có thể giúp bạn.

D: Người đó có nhận thức về Người Mơ không?

S: Mọi người đều biết về Người Mơ, và đó là một đặc quyền tuyệt vời cho một người nào đó được Người Mơ viếng thăm.

D: Đó là một con người vật lý xuất hiện với họ? (Vâng) Vậy họ sẽ thấy được người ấy.

S: Vâng. Người Mơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thông thường tại thời điểm lựa chọn ngã rẽ của một người. Nhưng không phải tất cả mọi người ở ngã rẽ đều sẽ được một Người Mơ đến thăm. Nó phụ thuộc vào vận mệnh của bạn trong cuộc đời đó.

D: Bạn có phải yêu cầu Người Mơ đến không?

S: Thỉnh thoảng bạn có thể yêu cầu. Nhưng, hầu hết thời gian, Người Mơ tự đến. Người Mơ giúp tạo ra giấc mơ cho đối tượng. Đối tượng chịu trách nhiệm tạo ra và biểu hiện nó. Nhưng giấc mơ phải ở đó trước tiên; trí tưởng tượng của một cái gì đó ở đó. Tôi nghĩ Người Mơ tạo ra nó và sau đó đối tượng cho phép nó được biểu hiện trong cuộc sống của họ.

D: Tôi tự hỏi làm thế nào nó vào được tâm trí của họ.

S: Người Mơ có khả năng mơ, có một giấc mơ cho đối tượng, và bằng cách nào đó nó trở thành một phần tương lai của đối tượng.

D: Vậy khi Người Mơ xuất hiện với đối tượng, họ phải ngủ?

S: Không, đối tượng không ngủ. Người Mơ ngủ. Và Người Mơ tạo ra nó trong giấc ngủ của họ. Đối tượng chỉ là cho phép. Bạn phải sẵn sàng cho một —— tôi nghĩ tôi ở đây để mang đến kiến thức. Tôi không phải Người Mơ. Tôi không được gọi là Người Mơ ở đây. Tôi mang kiến thức dưới dạng ánh sáng. Tôi chỉ thu được kiến thức từ các tinh thể. Và tôi có thể nhận được sự hướng dẫn từ những người khác nhau có thể đến và ghé thăm tôi từ cổng.

D: Tôi liên tưởng đến một học sinh đang theo học một ngôi trường, và một giáo viên kể cho anh ấy mọi thứ.

S: Ồ, không. Không có trường học ở đây. Chỉ tôi.

D: Sau đó bạn hấp thu thông tin này và mang nó trở lại với bạn?

S: Vâng, đến những nơi khác nhau. Không nhất thiết phải trở lại nơi tôi xuất xứ. Đôi khi; nó phụ thuộc vào thông tin, tôi đoán vậy.

D: Vậy bạn sẽ trở lại nơi này hết lần này đến lần khác để có thêm thông tin và kiến thức?

S: Vâng. Tôi nghĩ giờ tôi có thể dễ dàng đến đây. Tôi nghĩ tôi biết cách dịch chuyển tức thời, hoặc có lẽ tôi đang học cách làm điều đó. Nhưng tôi có thể đến đây dễ dàng mà không phải thực hiện quá nhiều chuyến đi.

D: Bạn nhận được loại kiến thức nào mà phải truyền đạt cho mọi người?

S: Hiểu biết về cách họ có thể đạt được vận mệnh của mình. Kiến thức về cách sống cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Kiến thức về thiên nhiên trong làm vườn, trồng cây, trong thực vật.

Tôi rút thời gian và di chuyển tiến tới. “Đây là những gì bạn làm với cuộc sống của bạn?”

S: Vâng, tôi là một người trao ánh sáng. Tôi mang ánh sáng đến đây cho mọi người, và ánh sáng dưới hình thức giác ngộ.

D: Mọi người có chấp nhận những điều này không?

S: Họ rất biết ơn. Tôi có một công việc rất đáng làm. Họ yêu mến nó. Đôi khi thật khó khăn nếu ai đó bị định hướng sai, nhưng phần lớn mọi người rất liên hệ với hiểu biết bên trong của họ. Tôi chỉ hy vọng mình giúp họ trở nên liên hệ nhiều hơn.

Tôi chuyển anh ta tiến đến một ngày quan trọng trong cuộc đời. Anh lại ở trong đền thờ. Nhưng bây giờ anh ta rất rất già. “Râu muối tiêu, tóc muối tiêu, tôi sắp đi vào xoáy nơi mọi người đến thăm tôi. Tôi sắp…. “

D: Bạn có từng làm điều này trước đây chưa?

S: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ tôi có thể. Xoáy này là nơi các vị thầy đến dạy tôi.

D: Vậy bạn không phải đi vào khu vực đó.

S: Vâng. Tôi luôn nghĩ tôi sẽ làm, nhưng tôi chưa bao giờ làm.

D: Là xoáy ở trung tâm của những tinh thể đó?

S: Không, nó ở bên hông. Nó ở phía bên kia của ngôi đền.

D: Vậy nó khác với chỗ bạn nhận được thông tin. (Đúng) Điều gì xảy ra khi bạn đi vào xoáy?

S: Tôi tan biến. Tôi đang trôi nổi. Rất tuyệt vời. Tôi đang trở về nhà. Tôi sẽ đi đến Nguồn.

D: Vậy là cơ thể đã chết sao?

S: Cơ thể tôi biến mất. Khi tôi bước vào xoáy, nó quay trở lại nơi nó xuất xứ. Nó chỉ phân rã.

D: Vậy đây là cách bạn thoát khỏi cơ thể. (Vâng) Nhưng bạn nói mình sẽ quay trở lại Nguồn?

S: Vâng, và ánh sáng đẹp. Ôi, thật đáng yêu. Đẹp, rất tươi sáng. Ánh sáng hồng, vàng và cam. Nó rất bảo vệ và yên bình.

D: Tại sao bạn muốn trở về nhà?

S: Tôi đến đó để nghỉ ngơi.

D: Bạn sẽ ở đó một lúc?

S: À, một lúc hàm ý là thời gian. Thực sự không có thời gian ở đây, vì vậy tôi tồn tại ở đây và tái nạp. Đó là một cuộc sống tốt đẹp. Thật vui, rất vui, rất bổ ích. Và nó đã làm nhiều điều tốt.

D: Vậy, bạn có thể ở lại nơi này cho đến khi sẵn sàng ra ngoài một lần nữa? Đó có phải ý bạn không?

S: Vâng, đây là nơi tôi nhận nhiệm vụ tiếp theo. Tôi nghỉ ngơi ở đây và quyết định nơi sẽ đi. Tôi thương lượng những gì tôi muốn làm. Không phải tôi, mà toàn bộ bản thân tôi sẽ quyết định những gì tôi cần phải học tiếp theo, và tôi có thể giúp đỡ như thế nào.

D: Ý bạn là gì?

S: Cuộc đời mới rồi của tôi là một phần của toàn bộ bản thân tôi.

D: Chỉ một phần? (Vâng) Nhưng bạn cần toàn phần đưa ra quyết định?

S: Vâng, bởi vì tôi cần những phần khác nhau này. Có những phần khác cần được tư vấn. Toàn bộ tồn tại của tôi có mục tiêu trải nghiệm và tiếp xúc nhiều nhất có thể. Vì vậy, tôi nghỉ ngơi ở đây cho đến khi chúng tôi quyết định làm gì tiếp theo.

D: Có lẽ có nhiều điều bạn cần phải cân nhắc? (Vâng) Bạn có muốn tiếp tục quay trở lại vật lý không?

S: Vâng. Trái Đất là một nơi tuyệt đẹp. Nó rất rất tuyệt vời. Và nó cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều khả năng chưa đạt được. Chúng tôi đưa ra quyết định về thời điểm đi xuống.

D: Khi bạn quyết định đi vào cơ thể được gọi là Sandra, kế hoạch là gì?

S: Cô ấy phải làm điều gì đó khác biệt. Oh! Không khác với nền văn minh bây giờ —— cô ấy cũng phải mang đến sự hiểu biết. Trong cuộc sống tiếp theo, cô ấy sẽ nâng cao nhận thức và giúp mọi người thấy được tiềm năng đầy đủ của họ nhiều hơn những điều phàm tục mà mọi người lo lắng bây giờ. Họ lo lắng về ngôi nhà của họ, xe của họ, công việc của họ, nhưng có rất nhiều hơn nữa. Có rất nhiều vẻ đẹp trên thế giới. Có rất nhiều vẻ đẹp ở chính họ và ở những chỗ khác. Có những sinh mệnh khác để biết và liên lạc. Có những phần khác của bản thân mà họ có thể hợp nhập. Họ cần phải bắt đầu thấy điều gì là quan trọng.

D: Sandra có thể làm việc với mọi người để thực hiện điều này như thế nào?

S: Cô ấy có thể làm điều này tốt nhất thông qua khả năng truyền cảm hứng cho mọi người để sống vượt lên cuộc đời phàm trần của họ. Mọi người coi cuộc sống của họ quá nghiêm túc. Và để giúp mọi người thấy rằng họ là nhiều hơn họ nghĩ. Đó là công việc của cô ấy. Cô ấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người thông qua việc nói chuyện với họ, và cô ấy sẽ giúp mọi người học cách tưởng tượng cho bản thân và mơ những giấc mơ lớn hơn cho bản thân họ. Rằng họ có thể bước ra khỏi nỗi đau của họ tiến vào nhiều niềm vui hân hoan và hạnh phúc.

D: Có vẻ như cô ấy đang đóng vai một Người Mơ.

S: Cô ấy có khả năng tốt để trở thành một Người Mơ. Cô ấy là một Người Mơ. Cô ấy hiện đang mơ. Tuy nhiên, cô ấy không nhận thức được điều đó.

D: Bây giờ Sandra là một người chữa lành, cô ấy muốn biết cách mở rộng, nâng cao công việc chữa trị của mình để làm nhiều hơn.

S: Cô ấy có thể, trở thành Nhà Chữa Lành ý thức của con người. Nhiều người bị mắc kẹt trong vết bánh lún này. Cô ấy có khả năng giữ một sự cộng hưởng của niềm vui và vẻ đẹp. Cô ấy có thể nhìn thấy cho những người khác vượt ngoài tầm nhìn mà họ có thể tự nhìn thấy.

D: Cô ấy có thể mang về những kiến thức thất lạc đã có trong quá khứ không?

S: Vâng, cô ấy kết nối với nó ngay lúc này. Cô ấy chỉ là không giỏi lắm. Cô ấy bị đe dọa.

D: Bạn có thể đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về cách lấy lại kiến thức để cô ấy có thể sử dụng nó không?

S: Cô ấy thực sự có thể ghé thăm ngôi đền này trong thiền định. Kết nối và cho phép kiến thức đi vào. Và kiến thức có thể trao cho cô ấy bước tiếp theo. Mỗi bước tiếp theo mà cô ấy thực hiện sẽ mở ra nhiều hơn những gì cô ấy có thể mang đến cho thế giới này.

D: Vậy ký ức sẽ trở lại với kiến thức và cách sử dụng nó?

S: Một số trong đó là ký ức, một số là mới mẻ. Thế giới đang phát triển. Có nhiều thông tin hơn đang đến.

D: Tại sao bạn cho cô ấy thấy cuộc đời này?

S: Đấy là một cuộc đời quan trọng đối với cô ấy, và cuộc đời hiện tại cũng là quan trọng. Cuộc đời đó là một cái của ân điển và lòng dũng cảm, có khả năng đi theo cái chưa biết. Nhưng kiên quyết khi biết rằng cô ấy có một điểm đến, dù không biết con đường đang dẫn mình đến đâu.

D: Vậy bạn muốn cho cô ấy thấy rằng cô ấy đã làm việc đó trước đây.

S: Vâng, cô ấy đã làm điều này trước đó, và nó rất bận rộn. Sandra thực sự biết cách quay trở lại. Cô ấy đã được cung cấp thông tin một thời gian trước, nhưng cô ấy quên nó là gì. Cô ấy không được sợ hãi. Cô ấy phải thực sự biết rằng những gì mình có thể mơ ước đều có thể có được. Công việc của cô ấy quan trọng hơn nhiều so với cô ấy nghĩ, tác động của cô ấy lên thế giới còn nhiều hơn cô ấy nghi ngờ. Cô ấy không yếu như cô ấy nghĩ. Những gì cô ấy sẽ hoàn thành là một mục tiêu lâu dài của cuộc đời. Cô ấy có thể giúp mọi người tìm ra động lực vượt ra ngoài sự phàm tục, vượt ra ngoài công việc ngày-qua-ngày như kết hôn sinh con. Cô ấy có thể giúp họ tìm ra động lực cao hơn. Cô ấy sẽ có một tác động rộng lớn, và những người đó sẽ có ảnh hưởng. Cuối cùng, cô ấy và những người khác, những người có công việc tương tự, sẽ có thể ảnh hưởng đến thế giới trên phạm vi toàn cầu.

Chương 21
NHỮNG THẾ GIỚI SONG SONG

Terry lái xe từ Nam Texas đến văn phòng của tôi ở Huntsville vào giữa mùa đông, kéo theo một chiếc xe ngựa. Cô ấy đậu xe ở cái Wal-Mart gần đó vì nó là nơi duy nhất có đủ chỗ. Trời rất lạnh và tôi tự hỏi liệu có con vật nào trong cái xe ngựa không. Cô nói sẽ đón vài con ngựa trên đường về. Terry là một nhà ngoại cảm chuyên nghiệp sống trong một khu vực vắng vẻ. Cô cố gắng duy trì sự riêng tư của mình, nhưng việc này ngày càng trở nên khó khăn. Cô có khả năng giao tiếp với động vật (thậm chí ở khoảng cách xa) và nói cho chủ nhân biết họ bị làm sao để bác sĩ thú y có thể giúp. Vì vậy, mọi người liên tục đến và gọi điện xin lời khuyên của cô.

Là một phần trong buổi thôi miên cảm ứng của tôi, tôi luôn đưa khách hàng đến nơi tuyệt đẹp trong họ trước khi đưa họ đến kiếp trước. Việc họ ngay lập tức đến được nơi cần đến xảy ra thường xuyên hơn và tôi không phải hoàn thành quá trình cảm ứng. Tôi đã làm việc này lâu tới mức tôi biết có thể loại bỏ phần còn lại của quy trình hay không qua mô tả của họ. Tôi cũng có thể biết cảnh họ đang thấy có phải là khởi đầu của việc hồi quy tiền kiếp như thường lệ hay đó sẽ là một bước ngoặt dẫn đến điều huyền bí. Kết quả luôn luôn giống nhau, người đó sẽ nhận được liệu pháp họ cần để giải quyết các vấn đề bản thân. Con đường họ chọn để dẫn đến nó mỗi lần lại hơi khác một chút. Trong những trường hợp như này, đôi khi họ cung cấp cho tôi thông tin mà tôi có thể sử dụng, cũng như tìm được câu trả lời cho chính họ. Đã từng có người đến gặp tôi với mục đích duy nhất là được nhắc đến như một trường hợp trong sách của tôi. Người đó nói, “Tôi sẽ rất thất vọng nếu bà không viết về tôi.” Tôi cố gắng giải thích rằng đây không phải là cách tôi viết sách của mình. Tôi không bao giờ đi tìm kiếm thông tin. Mong muốn chính của tôi là giúp mọi người giải quyết các vấn đề của họ.

Hầu hết những tiền kiếp mà họ quay lại đều vô cùng nhàm chán và vô vị, nhưng chúng chứa đựng những câu trả lời mà họ đang tìm kiếm. Nếu có thông tin nào có ích với tôi, nó thường đến một cách bất ngờ và tự nhiên. Bạn không thể đi tìm những thứ tôi viết. Nó cứ xảy ra thôi, và tôi nghĩ điều này làm tăng giá trị xác thực của chúng, đặc biệt là khi nhiều người cùng thuật lại một điều. Công việc của tôi là trở thành phóng viên và dệt hàng nghìn tờ ghi chép lại với nhau. Tôi không ngừng thấy kinh ngạc bởi những thứ được hé mở. Chúng thường không hiện rõ cho đến khi tôi bắt đầu lắp các mảnh ghép lại với nhau.

Trong lần cảm ứng khi Terry đến nơi tuyệt đẹp của cô ấy, cô ấy đang mô tả cảnh một bãi biển điển hình. Sau đó, cảnh thay đổi đột ngột khiến tôi phải bật máy ghi âm và cố gắng tóm tắt lại những gì cô ấy đã nói. Không có lý do gì để phải hoàn thành việc giới thiệu. Lúc đầu, cô thấy mình lơ lửng quan sát bãi biển trên cao. Sau đó, đột nhiên cô thấy mình đang ở dưới nước ngắm cá bơi qua. Có cả những con cá heo đang bơi rất gần cô. Điều này, tất nhiên, có thể có nhiều khả năng, nhưng tôi cho phép cô ấy đưa ra lời giải thích của riêng mình.

“Tôi chỉ đang bơi thôi. Đẹp thật. Dễ chịu và mát mẻ. Nước rất trong.” Cô ấy nói rằng không cảm thấy mình đang sử dụng máy thở nên tôi không biết cô ấy là người hay động vật nữa. Sau đó, cô thấy cô là một người đàn ông bản địa tóc đen. Anh ta có một con dao trong thắt lưng để gọt hoa quả làm thức ăn. Anh không dùng dao bắt cá, vì anh coi họ là anh em của mình.

“Tôi có thể ở dưới nước trong khá lâu rồi sau đó quay trở lại. Việc này không hại tôi được.” Anh ấy rất thích ở xung quanh cá và cá heo. “Họ đến khi tôi gọi họ. Tôi thích cá heo. Họ rất đẹp. Họ chỉ cho tôi mọi thứ. Họ chỉ cho tôi cách họ nhìn và nghe mọi thứ. Họ có thể nghe thấy tôi gọi họ. Nó rung động. Nó giống như năng lượng. Sự rung động. Giống như khi ta ném một viên sỏi, mặt nước sẽ gợn lăn tăn. Nó rung động như thế và nó gợn sóng. Họ nói rằng họ biết tôi xuống nước khi nào”.

D: Thế họ không nghe như cách con người nghe à?

T: Không. Cá heo nói rằng họ là Star people.

D: Điều đó có nghĩa là gì?

T: Tôi không biết. Họ chỉ cho tôi xem hình ảnh đại dương chảy mãi. Lên. Nó cứ cuốn lên mãi mãi. Thật sự rất đẹp.

D: Tôi muốn hiểu điều đó. Ý cô là giống như đại dương trên Trái đất à?

T: Vâng, nó giống như đại dương. Khi tôi hỏi họ nghĩa là gì, họ chỉ nói rằng họ có thể đi qua. Họ cho tôi xem hình ảnh này, đó là một viên pha lê lớn màu xanh lam. Và họ nói, xem này, chúng ta có thể đi đến các vì sao và quay trở lại. Đến và trở lại, đến và trở lại.

D: Ý cô là nó giống như không gian thay vì đại dương?

T: Vâng, vâng. Không gian giống như một đại dương. Họ nói rằng tất cả đều giống nhau.

D: Khi họ làm điều đó, họ có di chuyển trong cơ thể cá heo của họ không?

T: Không. Nó có màu xanh, nhưng nó là bản chất của ta. Nó lấp lánh. Tôi không biết tả như nào. Như những tia sáng lấp lánh. Nó thay đổi. Nó không có hình dạng. Nó chỉ là nó.

D: Tôi tự hỏi liệu họ có đi với cơ thể cá heo của họ không, hay cách họ dịch chuyển như nào.

T: Họ có thể. Họ có thể đi cùng cá heo để mang thông điệp trở lại.

D: Thông điệp từ ai?

T: Đầu tiên họ nói là Nguồn, sau đó họ nói là Star people.

Cô ấy đang nói với tư cách một người bản xứ thật thà, người có vẻ ngây thơ, không phức tạp và chỉ đơn giản là tin bất cứ thông tin gì anh ta nhận được.

T: Họ đang kết nối tôi qua cái ống màu xanh trông như một viên pha lê lớn màu xanh lam. Đó là một cái ống. Trong đó thực sự rất đẹp. Nó không phải là nước.

D: Cái ống đang ở đâu?

T: Tôi không biết. Nó cứ cuốn lên mãi.

D: Ra khỏi nước?

T: Vâng. Và tôi có thể thấy mình đi lên, lên trên cái ống này. Họ cho tôi thấy ở đó trông như thế nào. (Có sự do dự khi cô ấy tìm kiếm lời giải thích.) Ánh sáng. Rất nhiều ánh sáng. Mọi thứ cứ thế đến và đi. Những con thuyền.

D: Nhưng tôi tưởng cá heo là những sinh vật vật chất giống con người. Và họ sẽ không thể dịch chuyển như vậy.

T: Không, họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn. (Đây là một điều bất ngờ.) Con người cứ nghĩ đã bẫy nhốt được cá heo. Không hề.

D: Những con cá khác có làm điều tương tự không?

T: Không, chỉ cá heo thôi.

Câu trả lời của anh nghe ngây thơ như của một đứa trẻ. Anh trở lại với việc mô tả cái ống màu xanh lam nhô ra khỏi mặt nước.

T: Nó đi từ dưới nước lên. Trên cao. Quá cao để xem. Sao, có những ngôi sao xung quanh khi đi qua Trái đất. Ta có thể nhìn lại và thấy Trái đất.

D: Anh có thể nhìn xuyên qua ống này không?

T: Vâng, có thể nhìn thấy bên ngoài nó. Họ gọi nó là một cổng thông tin.

Anh ấy không sợ hãi vì đã làm điều này nhiều lần, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh nhớ lại việc làm đó một cách có ý thức.

D: Họ đi với anh, hay anh đi một mình?

T: Họ để tôi bám vào vây của họ.

D: Họ hẳn rất thích anh nếu họ cho anh đi cùng.

T: Họ chỉ nói, “Anh là một trong số chúng tôi.”

D: Họ sẽ không để bất cứ ai đi, phải không?

T: Không. Ta phải biết cổng này ở đâu. Tôi biết nó ở đâu trên bầu trời, nhưng tôi không biết nó ở trên Trái đất. Họ không muốn tôi thấy điều đó.

Họ không muốn vị trí của nó bị nhầm người biết, nhưng lối vào của nó là ở dưới nước. Sau đó, anh ta mô tả những gì mình nhìn thấy khi đi lên bầu trên trời.

T: Chúng tôi ra khỏi ống, và chúng tôi đi khắp thành phố. Họ cho tôi thấy ở đó trông như thế nào. (Có sự do dự khi cô ấy tìm lời giải thích.)  Toàn bộ thành phố đều là pha lê. Giống như là pha lê chồng lên nhau vậy. Nó có màu xanh lam rất đậm. Tôi nhìn thấy một màu khác, hình như là xanh ngọc bích. Ánh sáng. Rất nhiều ánh sáng. Nhưng có những con tàu đến và đi suốt. Chúng trông giống như những viên đạn, gần giống như hình cá heo. Không mắt, không mũi, nhưng chúng có hình dạng từa tựa thế. Chúng có màu xám đậm, và chúng đến và đi suốt. (Tạm ngừng) Có một điểm năng lượng. Có một ánh sáng lớn và sáng bừng ngay giữa tất cả những thứ này. Đó là ánh sáng trắng rất mạnh.

D: Anh gọi nó là một điểm năng lượng. Phải chăng là vì độ sáng của nó?

T: Không. Đó là một điểm trong vũ trụ mà từ đó ta bắt đầu. – Có những cái cái bàn ở đó.

D: Có thể hỏi xem chúng được dùng làm gì không?

T: Thiên văn học. (Tạm ngừng). Kiểu như một loại ... thiên văn học. Họ sắp xếp các vì sao. Cái bàn trông như từ cẩm thạch hoặc đá, và có đủ loại chữ khắc trên đó.

D: Cái bàn ở đâu?

T: Ở đây, nơi có ánh sáng trắng. Có vẻ như nó đi ra từ giữa các điểm này của tinh thể. Nhưng tôi đã xuống nơi này, nơi có cái bàn. Nó tròn và có những dòng chữ trên đó. Dòng chữ này đến dòng chữ khác. Tôi không nhận ra được chữ viết.

D: Còn ai khác trong phòng không?

T: Vâng. Ông nội của tôi. (Đó là một điều bất ngờ.)

D: Hỏi ông ấy đây là nơi nào?

T: Ông ấy đang cười. Ông nói, “Đây là nhà cháu.” (Cười) Ông nói, “Cháu là một nhà toán học.”

D: Anh không biết điều đó, phải không?

T: Không. Tôi gặp rắc rối với môn toán.

D: Ừ. Anh là người bản xứ và không sử dụng toán học, phải không?

(Tạm dừng. Có sự nhầm lẫn.) Ý anh là vậy phải không? Hay đây là một điều gì khác?

T: (Bối rối) Tôi thấy mình ở đó. Tóc của tôi thật buồn cười, tôi có tóc mái lớn và dày. Nhưng ông tôi nói, “Đó không phải là cháu.”

D: Anh có thấy mình trông khác không?

T: Vâng, bây giờ tôi đã khác. Bây giờ tôi là phụ nữ và tôi có một chiếc áo choàng màu tím với cổ áo lớn màu trắng. Và ở phía sau là ... một điểm dài đến cổ áo với một cái tua được treo trên đó. Tôi có mái tóc dài màu nâu vàng xoăn dài qua eo.

D: Vậy anh đã thay đổi sau khi ra khỏi ống?

T: Vâng. Đàn cá heo bỏ tôi ở ngưỡng cửa. Họ nói rằng họ sẽ trở lại. Và sau đó tôi nhìn thấy ông tôi, và bây giờ tôi trông khác hẳn.

D: Và ông ấy nói đây là nhà. (Đúng vậy) Anh cảm thấy thế nào?

T: (Thở phào nhẹ nhõm.) Thoải mái.

D: Vậy không có gì đáng sợ cả.

T: Không. Tôi chỉ đến thăm.

D: Hỏi ông ấy đây có phải là linh hồn không?

T: Ông ấy chỉ nói, “Đương nhiên rồi.”

D: Chúng tôi nghĩ nơi của linh hồn là nơi ta sẽ đến khi ta chết và rời khỏi cơ thể.

T: Ông nói tôi không cần phải lo lắng về việc đó - Việc tôi đến và đi.

D: Tôi tự hỏi liệu nó có giống nhau không, hay nó là một nơi khác.

T: Một nơi khác. (Đang lắng nghe cẩn thận khi ông cố gắng giải thích) Họ không ở đây. Họ ở dưới chúng tôi. Họ sống ở một thành phố khác.

D: Những người đã chết và để lại cơ thể của họ?

T: Vâng. Họ sống ở một nơi khác. Rung động ở đó thấp hơn nhiều.

D: Sau đó, ở nơi anh sống, anh có phải đầu thai vào cơ thể khác?

T: Tôi không cần phải làm thế. Tôi có thể ở lại hoặc đi.

D: Ở cõi linh hồn, nơi có sự rung động thấp hơn, họ có phải đi tới đi lui không?

T: Vâng. Họ không có sự lựa chọn. Họ được giảng dạy, và sau đó họ quay trở lại. Họ lắng nghe các cuộc nói chuyện. Có rất nhiều giáo viên mà họ phải lắng nghe.

D: Nhưng anh không cần phải chết để đến nơi này, nơi anh đang ở?

T: Không. Tôi có thể đi tới lui.

D: Nhưng cơ thể vật lý không biết điều này đang xảy ra?

T: Không. Nó vẫn ở dưới đó với gia đình của nó.

D: Anh có thể làm điều đó? Rời khỏi cơ thể vật lý, và di chuyển đến một nơi như thế này?

T: Vâng. Bất cứ khi nào tôi muốn.

D: Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cơ thể vật lý khi anh rời khỏi nó chứ?

T: Không. Nó là một cái vỏ. Nó chỉ đợi cho đến khi tôi trở lại.

D: Nó chờ đợi như nào? Nó đang sống à?

T: Tôi thấy người đó đang ở dưới đang xay ngô.

D: Anh ấy vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. (Vâng) Và anh ấy thậm chí không biết rằng một phần của anh ấy đã ra đi. Điều đó có đúng không?

T: Vâng. Tôi chỉ cần một cái neo ở đây. Giống như là, anh ta phải có cái cổng đó để quay lại.

D: Đó là bởi vì anh chưa sẵn sàng để rời khỏi cơ thể tất cả cùng nhau?

T: Không, tôi có việc phải làm ở đó.

D: Nhưng toàn bộ linh hồn hay tinh thần hay bản chất hay bất cứ thứ gì anh là, đều rời đi cùng một lúc ư? (Đúng vậy) Nó có thể làm điều đó và để lại cơ thể ở đó?

T: Vâng. Tôi đang xem nó.

D: Cơ thể sẽ vẫn hoạt động? (Vâng) Anh ấy thậm chí không biết bất cứ điều gì đã xảy ra.

T: Không. Nó chỉ tiếp tục về công việc hàng ngày của nó.

D: Điều đó khá kỳ diệu. Tôi đang cố gắng hiểu cách hoạt động của nó.

T: Tôi không biết nó hoạt động như thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy người đó ở dưới đó.

D: Và tại sao anh lại đến nơi này, nhà của anh?

T: Tôi phải lấy lại thông tin. Người ở dưới đó, anh ta cũng là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Tôi nghe thấy từ “acolyte”. Họ đến một grotto. Nó nằm dưới lòng đất. Có nước ở đó. Nó không phải là một hang động. Sóng đại dương xô vào và rút đi. Anh ta rút lại thông tin tôi cung cấp cho anh ta. Những con số. Anh ta rút lại những con số.

D: Anh ta làm gì với những con số?

T: (Tạm dừng) Họ đặt chúng vào một cái gì đó. Tôi không biết nó là gì. Nó giống như một cái két sắt.

D: Tại sao anh ta phải lấy lại số?

T: Những người này không thể sống.

D: Nó phụ thuộc vào những con số?

T: Vâng. Thông tin trở lại. Họ sử dụng nó để dẫn ... họ dẫn tàu vào. Những cái ống đó. Họ đi vào.

D: Nhưng mọi người không biết những con số này được sử dụng để làm gì, phải không?

T: Không. Họ không thông minh lắm.

D: Vậy anh ấy phải lấy những con số rồi dùng chúng để dẫn những con thuyền đến nơi này? (Vâng) Anh nói anh ấy giống như một nhà lãnh đạo tôn giáo. Đó là lý do tại sao anh ấy có thể nói chuyện với cá heo?

T: Vâng. Mọi người nghĩ rằng anh ấy ... anh ấy không phải là người chỉ dẫn. Tôi không biết dùng từ gì. Nhưng anh ấy nói chuyện với thế giới linh hồn. Anh ấy sử dụng các loại thảo mộc và những thứ khác để chữa lành cho họ. Họ nghĩ anh ấy là một người chữa bệnh. Anh ấy có tầm nhìn xa trông rộng.

D: Và những người ở đó tôn trọng anh ấy vì điều này. Nhưng liệu anh ấy có biết thông tin này đến từ đâu không?

T: Anh ấy nghĩ về người phụ nữ nói chuyện với anh như một thiên thần. Nhưng thực ra đó chính là anh ấy.

D: Đó là phần khác của bản thân anh ấy đang cung cấp thông tin cho anh ấy. (Đúng vậy) Sau đó khi chết, anh ấy sẽ đến thẳng nơi anh đang ở? Anh ấy không phải đi đến nơi có rung động thấp hơn?

T: Chà, cơ thể vật lí của anh ấy thì có. Nhưng phần khác của anh ấy sẽ đi lên ống.

D: Tôi đã nghĩ anh ấy khác với những người còn lại.

T: Vâng. Anh ấy phải sống một mình ngoài kia. Anh ấy có gia đình, nhưng vợ anh ấy thì ... cô ấy không hiểu.

D: Nó thường xảy ra như thế. Nhưng anh ấy không biết tất cả, phải không?

T: Không. Quá nhiều thông tin với anh ấy. Anh ấy sẽ không thể xử lý hết. - Anh ấy không biết cách sử dụng cơ thể vật lý để truyền thông tin. Nó yếu. Anh ấy lại bị ốm nữa. Anh ấy gánh lấy bệnh tật của những người đến với anh ta. Tôi đã cố gắng giúp anh ấy, nhưng anh ấy không thể ...

D: Thật tuyệt vời khi giúp đỡ mọi người, nhưng anh ấy không nên làm điều đó sao? (Không) Nhưng anh ấy sẽ làm gì với thông tin mà anh đang gửi lại cho anh ấy?

T: Chúng dành cho lần sau. Lần sau, anh ấy sẽ có thể xử lý tốt hơn.

D: Ý anh là khi anh ấy sống lại? (Đúng) Khi anh ấy quay lại lần nữa, liệu anh ấy có biết mình đã giấu những con số ở đâu không?

T: (Tạm dừng) Anh ấy nhìn thấy nó, nhưng anh ấy không biết nó ở đâu trên Trái đất. Anh ấy biết anh ấy đặt nó ở đâu, nhưng anh ấy không thể tìm thấy nó. Anh ấy tìm kiếm, tìm kiếm.

D: Khi anh ấy quay lại một kiếp sống khác, anh ấy sẽ quay lại nơi đó chứ?

T: Anh ấy đang tìm kiếm nó. Anh ấy có thể tìm thấy nó sớm. Bây giờ anh ấy mặc quần dài và đội mũ. Anh ấy đang nhìn lên bức tường này và anh ấy biết nó ở đó, nhưng anh ấy không thể nhìn thấy nó. Anh ấy đang xem xét nó với một cái gì đó.

D: Làm sao anh ấy biết nó ở đó? Anh ấy có nhớ không?

T: Có những hình ảnh lóe lên, những giấc mơ trong anh ấy. (Tạm dừng) Anh ấy đang tìm cá heo. Anh ấy không hiểu đó không phải là nghĩa đen.

D: Anh ấy có lẽ nhớ những con cá heo từ kiếp trước.

T: Vâng. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Anh ấy muốn giúp đỡ. Nhưng vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, vì bằng cách nào đó họ sẽ lấy đi điều đó.

D: Vì vậy, không ai trong số những người này thực sự biết phải làm gì với thông tin này. (Không) Nhưng phần này của anh vẫn ở đó tại thành phố pha lê? (Vâng) Anh làm gì khi ở đó?

T: Tôi nói chuyện với ông tôi. Tôi đang học. Tôi là học trò của ông ấy.

D: Anh cũng đang xem những gì đang xảy ra trên Trái đất?

T: Vâng. Tôi rất lo lắng. Tôi muốn sửa nó, nhưng bà không thể sửa nó.

D: Tại sao không?

T: Có vấn đề ở phía xa. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi nhìn thấy một sườn đồi tuyết trắng lớn. Và có màu đen đang đổ xuống trên đỉnh của sườn đồi. Tôi thấy mọi người mặc áo giáp. Tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét và tiếng ngựa chạy.

Rõ ràng là cô ấy đang quan sát một kiếp sống khác, và tôi không thấy lý do gì để tiếp tục điều đó. Tôi quan tâm hơn đến việc cố gắng hiểu hoặc ít nhất là có được thông tin về sự phân tách rõ ràng đang diễn ra với linh hồn của Terry.

D: Ai hoặc cái gì quyết định phần nào của anh sẽ sống trên Trái đất?

T: Ông tôi cử tôi đến và đi.

D: Những cái này kiểu như các bộ phận của anh à?

T: Vâng. Nó giống như các phần tử. Hàng nghìn phần tử.

D: Tôi đang cố gắng hiểu làm thế nào anh có thể ở đó và ở trong tất cả các cơ thể vật chất khác cùng một lúc.

T: Nó giống như được gửi đi và kéo lại, gửi đi và kéo lại. Vào và ra, vào và ra.

D: Và khi anh đang ở dạng vật chất, anh không biết về nơi khác? (Không) Nhưng anh vẫn có thể liên lạc qua lại? Điều đó có ý nghĩa không?

T: (Tạm dừng, và sau đó cười.) Ông tôi nói nó giống như một tia sáng. Các tia sáng đến từ một điểm trung tâm, nhưng tất cả chúng đều là một phần của tia sáng.

D: Vậy khi cái vỏ, như anh đã nói trước đó, đang sống ở dưới đó và nó có đủ tia sáng để giữ nó sống phải không? (Đúng) Nhưng nó không biết về điểm trung tâm, phải không?

T: Đôi khi, không. - Anh ấy tiếp tục nói với tôi, “Không, không.” Anh ấy tắt đèn, vì tôi muốn đi và ngăn chặn cuộc chiến mà tôi đang theo dõi. Anh ấy nói, “Không, không, không phải bà.” Anh ấy nói, sau khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ nhìn thấy thành phố.

D: Anh ấy sẽ không để anh giúp.

T: Tôi chỉ nghe thấy từ “thu hoạch”.

D: Điều đó có nghĩa là gì?

T: Anh ấy chỉ nói, “Họ gieo nhân gì thì gặt quả đó”

D: Đó là lý do tại sao anh không thể can thiệp?

T: Vâng. Anh ấy nói, “Bà không thể giúp tất cả mọi người. Điều đó là bất khả thi.” Nhưng tôi muốn thử. Tôi muốn làm cho họ dừng lại.

D: Có phải phần thực sự của anh ở trong thành phố, và những người khác chỉ là những tia sáng nhỏ? (Vâng) Đó là con người thật của anh. Anh có biết về tất cả cuộc sống mà anh đang sống?

T: (Thở dài) Ồ, quá nhiều. Rất nhiều.

D: Anh có quan sát tất cả không?

T: Giống như xáo bài. Nó diễn ra quá nhanh. Có hàng trăm cái như vậy. Tôi chỉ nghe ông tôi nói, “Nó không thay đổi con người của cháu. Giống như những chiếc vỏ sò trên bãi biển mà thôi”.

D: Ý anh là cái xác?

T: Vâng. Hay ... ve sầu. Chúng giống như những con ve sầu. Anh ấy nói, “Bà biết đấy, chúng ở trên cây.”

Thật là một ví dụ tuyệt vời. Tôi biết về ve sầu, vì ve sầu có ở nơi chúng tôi sống tại Mỹ. Chúng là một loài bọ lớn thường bị gọi nhầm sang châu chấu. Chúng tôi ở vùng quê, cách xa thành phố nên âm thanh đặc trưng của chúng tràn ngập không khí trong những mùa nhất định. Nhưng điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất ở chúng là khi lớn lên, chúng tách ra khỏi lưng và bò ra khỏi vỏ. Chúng rời khỏi cái xác gắn liền với cây, và đó là bản sao chính xác của cơ thể, mắt và mọi thứ của chúng, ngoại trừ việc nó không có sự sống, chỉ là một cái vỏ rỗng. Rất giống với cách rắn lột da và bò ra khỏi đó.

D: Một con ve sầu. Một cái vỏ. Chúng bò ra khỏi vỏ.

T: Vâng. Chúng bò ra ngoài và họ trở về nhà.

D: Đó là những gì tôi đang cố gắng hiểu. Những chiếc vỏ này có ý chí của riêng chúng không? (Vâng) Chúng có thể làm những thứ tích nghiệp chướng, và phải trả nghiệp không? (Vâng) Những phần chính ở bên trên thì không tích nghiệp?

T: Không còn nữa. Nó từng là vậy, nhưng chuyện đó qua rồi. Có một phần, một sợi chỉ, một sợi dây gắn với trái tim. Tôi không biết những người khác như nào. Tôi chỉ biết có một sợi dây này, và nó gắn liền tôi với ông tôi. Và anh ấy nói, “ Nó giống như trèo lên cái thang, và bà trèo qua cái rung động thấp đó. Họ vẫn đang trèo. Có rất nhiều thang dây. Những người khác trèo qua phần đó rồi, nhưng đại đa số thì vẫn đang cố tìm cái thang.

D: Và dù họ có thường thức lớn hơn, họ vẫn bị vướng vào nghiệp chướng, những rung động thấp? (Vâng) Khi anh có khả năng tiến xa hơn trên cái thang, có điều gì phải xảy ra để cuối cùng, anh cũng thoát khỏi vòng nghiệp chướng?

T: Giống như cái chết vậy, nhưng thật ra không có cái chết. Một số người quay trở lại. Họ tìm thấy cái dây, rồi họ va phải tường hay gì đó và rơi xuống lại. Ông tôi bảo, “Cháu cứ tiếp tục nhìn qua đỉnh đó. Sau đó, cháu có thể thấy ta.”

D: Tôi tự hỏi liệu anh có phải làm điều gì đó, hay điều gì đó phải xảy ra khi cuối cùng anh cũng đi qua được phần đó.

T:  Ồ, vâng, sự đấu tranh. Ta chỉ cần tha thứ. Ta phải dừng lại ... chỉ là dừng lại. Không giận dữ nữa. Không còn ... giận dữ nữa.

D: Ý anh là, cuối cùng anh cũng hiểu cái gì đang diễn ra à?

T: Vâng. Chẳng có gì quan trọng cả, những gì đang diễn ra trên Trái Đất. Ông tôi nói đó là những gì được viết trên cái bàn này, cái bàn này.

D: Tất cả những dòng chữ này? (Vâng) Vậy khi cuối cùng anh cũng chạm đến điểm đó, anh mới hiểu chuyện gì đang diễn ra? Ý anh là thế à?

D: Tất cả những dòng chữ đó? (Vâng) Vậy, cuối cùng khi đạt đến điểm đó, anh hiểu điều gì đang xảy ra. Đó có phải là ý anh không?

T: Nếu tôi nhìn lại, giống như qua mép tường, tôi thấy tất cả những người này. Chỉ một số ít leo lên được. Họ thật khốn khổ. Bực bội. Họ rất bực bội.

D: Sẽ đến lúc anh đủ khả năng tốt nghiệp, có thể nói vậy, hoặc tiến bộ hơn nữa? (Vâng) Nhưng nếu anh đã làm được điều đó, tại sao anh vẫn đang trải qua những cuộc sống trên Trái đất?

T: Ông tôi gọi tôi là một “người dẫn đường”.

D: Tôi sẽ nghĩ nếu anh đã đạt đến điểm đó, anh sẽ không cần phải quay lại.

T: Có những người đi theo.

D: Vậy anh đã chọn tiếp tục trở lại để có thể giúp đỡ những người khác? (Vâng) Điều đó rất quan trọng, vì nếu không, họ không biết phải làm gì.

T: Không. Họ rất thất vọng. Đôi khi họ không lắng nghe. Họ trở nên tức giận.

Trong một cuốn sách của mình, tôi được kể rằng có rất nhiều người trên Trái đất đang làm điều tương tự như Chúa Giê-su và các bậc thầy khác. Chỉ là họ sống ẩn mình đi.

Tôi đã mô tả bộ Vũ trụ xoắn như những quyển sách cho những ai muốn tâm trí của mình bị uốn cong như những chiếc pretzel. Nếu câu chuyện này không thành công trong việc bẻ cong tâm trí bạn dù chỉ một chút, vậy là tôi đã chưa làm tốt việc của mình. Tôi nghĩ nó là một ví dụ hoàn hảo về cách phần linh hồn chính của một người có thể nhận thức được về những phần hồn còn lại, và nó cũng hé lộ cho ta thấy cách chúng tồn tại cùng một lúc như thế nào. Đã có lúc, tôi hỏi tiềm thức về thời gian đồng thời. “Làm sao mà mọi thứ lại diễn ra cùng một lúc được? Chúng ta biết rằng chúng ta bắt đầu từ khi còn là một đứa bé, lớn lên thành một đứa trẻ, và cuối cùng là một người trưởng thành. Ta xem nó là tiến trình tuyến tính. Làm thế nào mà tất cả có thể xảy ra cùng một lúc?” Nó trả lời, “Bởi vì chúng không xảy ra cùng một lúc. Điều đó biểu thị sự bắt đầu và kết thúc. Chúng đang tồn tại cùng một lúc”. Mặc dù tôi không biết liệu điều đó có khiến mọi thứ rõ ràng hơn hay không. Có thể các ví dụ trong chương này sẽ hữu ích.

Một bài báo trên Newsweek ngày 18 tháng 6 năm 2007 đã thảo luận về những nguy hiểm của liệu pháp tâm lý truyền thống. Người ta thấy rằng việc bệnh nhân phải hồi tưởng lại những sự cố căng thẳng và đau thương trong cuộc sống của họ gây ra nhiều tác hại hơn là có lợi. Thậm chí còn nguy hiểm hơn khi đối mặt với chứng rối loạn nhân dạng phân ly (trước đây gọi là rối loạn đa nhân cách). Trích dẫn: “Một số nhà trị liệu tin rằng cách điều trị tốt nhất cho những linh hồn bị rạn nứt này là làm bộc lộ những nhân cách tiềm ẩn được gọi là ‘nhân cách thay thế’, thông qua thôi miên hoặc giúp nhân cách thay thế để lại thông điệp cho nhau. ... Các kỹ thuật ‘hãy gặp nhân cách thay thế!’ thực sự có thể tạo ra những nhân cách thay thế ở những bệnh nhân dễ bị ảnh hưởng. 'Khi có nhiều nhân cách thay thế xuất hiện, càng khó để bệnh nhân trở lại trạng thái một nhân cách.' Càng bị trị liệu lâu, càng nhiều nhân cách thay thế xuất hiện. ... Quá đủ cho câu “Trước tiên, đừng làm gì gây hại.’”

Khi tôi đọc bài báo này, đột nhiên tôi nhận ra điều mà những bác sĩ này vô tình không biết mình đang đối mặt. Họ đang giả định (như hầu hết chúng ta làm trong thế giới bình thường hàng ngày) rằng mỗi chúng ta là một nhân cách riêng lẻ. Họ không có khái niệm về lý thuyết rằng chúng ta thực sự là những mảnh ghép, những khía cạnh, những mảnh vụn, của một linh hồn lớn hơn nhiều đang gửi đi vô số các mảnh để trải nghiệm càng nhiều càng tốt trong một khung thời gian nhanh hơn. Việc tất cả các phần của ta đang tồn tại cùng một lúc và thường không ý thức được về nhau. Tôi được bảo rằng nó nên thế, vì tâm trí con người không thể xử lý được hết những điều này. Để hoạt động trong thế giới thường ngày của chúng ta, ta phải tập trung vào cuộc sống hiện tại, trong cơ thể mà ta sở hữu ở thời điểm hiện tại. Biết rằng những phần khác tồn tại không sao cả, nhưng nếu để chúng tương tác với cuộc sống hiện tại sẽ gây ra bối rối và hỗn loạn. Tôi nhận ra rằng trong những trường hợp đặc biệt, cuộc sống của một người có thể trở nên đau đớn đến mức một “phần” khác quyết định can thiệp trong một thời gian nhất định để giảm bớt áp lực lên linh hồn sở hữu cơ thể. Nếu không làm vậy, chấn thương sẽ trở nên quá lớn đối với linh hồn được giao giữ thể xác. Tôi tin rằng điều này đã xảy ra trong những cuốn sách tôi đã đọc về đa nhân cách, chẳng hạn như Three Faces of Eve và Sybil. Cuộc sống của họ trở nên khó khăn đến mức họ tìm cách trốn tránh. Có thể khi họ đến với cuộc đời này, bức màn che mỏng hơn, hoặc keo dính giữ họ ở đúng vị trí trở nên yếu hơn. Dù thế nào, tôi nghĩ những “nhân cách thay thế” này thực sự là một số khía cạnh khác (hoặc cuộc sống khác) của cá nhân bị rò rỉ. Nếu điều này là đúng, tôi nghĩ thật nguy hiểm và không có ích gì trong việc khuyến khích những phần này lưu lại, tương tác và làm quen với nhau. Điều này chỉ gây xáo trộn trật tự tự nhiên của mọi thứ, và gây ra sự nhầm lẫn. Họ nên được khuyến khích quay trở lại khung thời gian thường lệ của họ, nơi họ có thể tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, tách biệt với của bệnh nhân.

Trong hơn 30 năm làm việc, tôi đã phát hiện ra vô số sai sót của các phương pháp thôi miên thông thường. Tôi đã phải khám phá ra điều này bằng phương pháp thử và nhầm lẫn, và bằng cách phạm sai lầm trong những ngày đầu của tôi (dựa trên việc sử dụng các phương pháp bình thường mà hầu hết các nhà thôi miên được dạy). Qua nhiều năm, khi tôi phát hiện ra những điều này, tôi đã quyết tâm kết hợp các biện pháp bảo vệ vào kỹ thuật của mình. Tôi cực kỳ cẩn trọng về sự an toàn của khách hàng của mình, vì vậy tôi đã kết hợp các bước không được dạy trong các lớp học truyền thống. Đó là lý do tại sao kỹ thuật của tôi là độc nhất. Một trong những điều chính tôi làm là đảm bảo rằng khi tôi mời một thực thể từ cuộc sống khác đến, thì thực thể đó sẽ quay trở lại khoảng thời gian của chính nó. Tôi phát hiện ra những ảnh hưởng về mặt tinh thần lẫn thể chất kéo dài vài ngày sau ca trị liệu nếu điều này không được thực hiện. Tôi không bao giờ muốn khách hàng của mình phải gặp bất kỳ sự khó chịu nào, vì vậy khi tôi nhận ra những điều này, tôi đã biến nó thành một phần trong kỹ thuật của mình để đưa thực thể trở về khung thời gian của chính nó. Tôi luôn hướng dẫn khách hàng trước khi thức tỉnh rằng không có điều gì xảy ra trong ca trị liệu có thể ảnh hưởng đến họ bằng bất kỳ cách nào về tinh thần hoặc thể chất. Tôi đóng cửa và đưa mọi người trở lại nơi họ thuộc về. Đây là một bước rất quan trọng mà một nhà trị liệu tiền kiếp có tâm nên làm. Đây là lý do tại sao tôi tin rằng các nhà trị liệu tâm lý đang mắc một sai lầm nguy hiểm, bởi vì họ không biết về nhiều khía cạnh của tâm hồn chúng ta. Họ không biết những thứ này nên được giữ tách nhau. Nó không phải lỗi của họ. Họ không được dạy để nhận ra điều này. Cũng giống như việc các bác sĩ thường không được dạy rằng tâm trí có thể chữa lành cơ thể. Tất cả chúng ta đang học hỏi, và nhiều thông tin đáng kinh ngạc liên tục đến.

Chương 22
KHOẢNG TRỐNG

Jenny đến từ Canada để tham gia ca trị liệu này khi tôi đang ở Ashtabula, Ohio vào năm 2005 để giảng dạy và tổ chức hội thảo. Cô ấy nghĩ như này sẽ gần hơn là đến văn phòng của tôi ở Arkansas, và cô ấy cũng có thể tham dự các bài giảng.

Khi Jenny ra khỏi đám mây, cô ấy bối rối vì có cảm giác hư vô. “Chẳng có gì cả. Có màu đen, và tôi không nhìn thấy bất kỳ mảnh đất nào. Tôi cảm thấy mình đang ở trong không gian. Tôi không ở trên bất kỳ bề mặt nào. Tôi đoán tôi đang ở trong khoảng trống. Tôi thậm chí không nhìn thấy các ngôi sao nào. Tôi đoán tốt hơn là tôi nên đề cập đến điều quan trọng: khi tôi ở trên đám mây, tôi cảm thấy mình được tháp tùng bởi tàu vũ trụ, giống như một người bảo vệ danh dự. Nhưng giờ tôi đang ở trong không gian và tôi không thể nhìn thấy gì cả”.

D: Có thể họ đi cùng cô để giúp cô tìm ra nơi cô phải đến. Nhưng cô có cảm thấy thoải mái khi ở ngoài đó?

J: Vâng, tôi không cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi không nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào. Cái tôi thấy ... không phải cảm giác lạc lõng, nhưng tôi không chắc mình đang ở đâu hoặc mình đang thấy gì. – Tôi đã nhờ họ giúp đỡ.

D: Ổn mà. Họ đã đồng hành cùng cô cho đến nay. Họ đã đưa cô đến nơi này từ hư vô. Hãy đưa cô đến nơi cô phải đến, đến những gì cô phải xem - đến nơi thích hợp nhất. Họ đang đưa cô đi và cô có thể cảm thấy mình đang di chuyển qua cõi hư vô.

Khi Jenny di chuyển, cô nhận thức được việc tiếp cận một hình ảnh trong bóng tối. “Nó không phải là một cánh cổng, nhưng nó giống như một biểu tượng. Tôi đang đi qua biểu tượng một chữ thập chéo, một hình X. Tôi đang di chuyển qua giữa X.”

Những người khác xem dấu X lớn như một cổng vào hoặc cổng thông tin và đã được hướng dẫn để đi qua nó.

“Tôi biết họ ở đó, và tôi đang đi với họ, trong hình dạng của tôi. Tôi không ở trong cái gì cả. Tôi chỉ đi một mình. Tôi đang đi qua. Nó an toàn. Bây giờ tôi cảm thấy đang gấp gáp hơn. Trước đó, nó giống như tôi đang đứng yên và đi qua, nhưng bây giờ nó gấp gáp hơn. Đi qua nó nhanh hơn. Và cơ thể tôi không phải cơ thể tôi. Nó giống như đang bị tan rã vậy. Nó tan ra thành những tia sáng này khi đi qua ngã tư, như ta sẽ. Thế là tôi không còn cơ thể nữa. Nó đã tan biến khi tôi đang trải qua điều này.”

D: Cô thấy mình là gì nếu cô không phải một cơ thể?

J: Tôi đoán trong tâm trí hạn chế của mình, tôi là năng lượng. Nó trông giống vậy: tia sáng, các phần tử. Thật khó để giải thích. Nếu nhìn các hạt từ xa, nó có một số hình dạng, nhưng bà không thể nói, “Đó là đầu và đó là chân.” Nhìn từ xa, nó sẽ là một hình dạng nào đó, nhưng đó không phải là hình dạng mà chúng ta biết như một cơ thể.

D: Nhưng nó là một dạng nào đó được tạo ra từ những tia sáng này?

J: Vâng, các tia sáng. Và họ có thể đến và đi. Tôi có thể là một phần của mọi thứ khi tôi ở trong bóng tối. Và sau đó tôi có thể tập hợp nó lại thành một hình dạng. Nếu tôi có một mục đích hoặc một nhiệm vụ phải làm, tôi sẽ đưa nó gần về một hình dạng. Và nếu không thì tôi lại trở thành một phần của mọi thứ. Tôi đi vào lại và đi ra.

D: Vậy nếu cô tập trung vào một thứ gì đó, cô có thể tập hợp nó lại với nhau không?

J: Vâng. Chúng sẽ có nhiều hình dạng hơn, nếu ta có thể gọi nó là một hình dạng.

D: Cô đang ở đâu, hoặc cô đang đi đâu trong hình dạng này?

J: Nó là tất cả. Nơi tôi đang ở là tất cả. Nó thật quen thuộc. Không hẳn là tôi định nghĩa nó được vì không có điểm bắt đầu và kết thúc. Không có cái nào cả. Chỉ là nó rất rộng. Và nó tồn tại mãi trong tâm trí tôi. Và tôi là một phần của nó. Nhưng nó không có, trên bề mặt. Nó không phải một cấu trúc gì. Nó cứ tiếp diễn và tiếp diễn, như thể không có điểm dừng vậy. Nhưng tôi biết tôi có một vị trí trong đó. Dạng đó trở thành dạng của nhiều thứ.

D: Ý cô là gì?

J: Nhiều dạng, cứ cho là, làm những thứ giống nhau. Chúng có thể trở thành một phần của không gian, bất kể đó là gì, và sau đó trở thành một dạng nhỏ hơn. Tuy nhiên, khi tất cả chúng tôi ở bên nhau, nó sẽ tạo thành nơi chúng tôi ở, nhà của chúng tôi. Và khi tất cả chúng tôi đến với nhau, nó sẽ tạo nên một ngôi nhà rộng lớn hơn. Một nơi lớn hơn, nơi chúng tôi quen thuộc và thoải mái. Chúng tôi biết rằng chúng tôi thuộc về nơi đó.

D: Những người khác ở đó với cô không?

J: Vâng, có rất nhiều, rất nhiều người khác. Giả sử có một cái nhìn tổng thể về các tia năng lượng, các thực thể khác nhau, bất cứ thứ gì. Và khi tôi đến nơi này, tôi biết tôi thuộc về nơi đó như là một phần của the Whole, nhưng rồi chúng tôi trở thành the Whole. Nếu tôi chuyển ra ngoài, sẽ có một không gian dành riêng cho tôi. Không hẳn là những người khác sẽ không lấn chiếm không gian đó và lấp đầy nó, như thể nó là một chỗ trống vậy. Nó giống như là tôi là một con tàu vũ trụ và tôi chuẩn bị tiến vào tàu mẹ, ở đó - tôi không biết dùng từ gì - chúa ơi. Có một không gian như kiểu chỗ neo đậu cho cái tàu đó, hoặc bà có thể biết nơi để đến và hạ cánh. Sẽ có chỗ cho con tàu đó. Nó là một cái gì đó giống vậy, chỉ có tôi là một tia sáng và đây là những tia sáng khác. Và họ biết tôi thuộc về đâu và họ biết tôi thuộc về đâu. Mỗi người họ đều có một không gian riêng trong không gian lớn hơn này. Mỗi người đều có không gian riêng trong không gian lớn hơn này. Họ hợp nhất, giống như chúng tôi hợp nhất làm một. Nhưng rất khó để giải thích rằng tôi biết vị trí của mình trong quá trình hợp nhất đó.

Tôi nghĩ cô ấy đang cố gắng thể hiện rằng cô ấy vẫn giữ được bản sắc riêng, tính cách của riêng mình.

J: Cứ cho là tôi thấy bức tranh tổng thể như là sự mở rộng của không gian, và chúng đều là các tia sáng. Chúng tôi là một suy nghĩ, một năng lượng, nhưng chúng tôi có thể trở thành nhiều loại năng lượng khi chúng tôi tách ra. Giống việc mọi người đều có một mục đích vậy. Như kiểu có mục đích chung và mục đích cá nhân vậy.

D: Vậy là, cô không hợp nhất đến mức đánh mất cá tính của mình?

J: Trong một số trường hợp được yêu cầu, vâng, tôi có thể là một phần của nó và tôi đã đánh mất cá tính. Thế nhưng chúng tôi có khả năng cá nhân hóa ý thức cụ thể đó, để tôi có thể là một cá thể. Tuy nhiên, có những khoảng thời gian nghỉ ngơi khi ta quay trở lại đó và đó là một điều đáng yêu. Nó thật đẹp. Nó an toàn, nó yên bình, nó giống như một thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi cần, tôi có thể ra khỏi đó và trở thành cá thể.

D: Nó có bất kỳ đặc điểm hoặc đặc tính vật lý nào không?

J: Không, không, không phải. Tôi nghĩ chúng tôi có thể là bất cứ điều gì. Nhưng ở nơi mà tôi đang ở hiện tại, tôi thấy đó là một khoảng tối. Không sợ bóng tối, trời chỉ tối. Và ánh sáng duy nhất là ánh sáng của chúng tôi. Nó giống như có các ngôi sao trên bầu trời đen và những ngôi sao đó là các cá thể.

Những người đó, khi nghỉ ngơi, họ biết họ là các cá thể, nhưng họ trở thành một và chẳng có gì khác. Tôi đoán là có một khối to yêu thương, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy những ngôi sao riêng lẻ, nếu muốn, hoặc những tia sáng. Đó là một cảm giác thoải mái. Đó là một cảm giác yêu thương. Cảm giác như ở nhà. Nó an toàn. Và một lần nữa, nó giống như một chỗ để nghỉ ngơi.

D: Cô nói rằng đã có lúc cô phải quay lại đó và nghỉ ngơi. Điều gì khiến chuyện đó xảy ra?

J: Chà, có vẻ như tôi có việc phải làm. Và tôi có thể đi xa trong nhiều, rất nhiều liên đại, nhưng với chúng tôi thì không. Ở nơi đó, nó giống như một cái búng tay. Nó phụ thuộc vào nơi chúng tôi đi. Nó rất ngắn so với những nơi bị giới hạn về mặt thời gian. Tôi có thể đi xa trong một thời gian rất dài, nhưng khi tôi đến đó, nhận ra rằng tôi chưa từng đến. Có cảm giác như tôi chưa hề đi xa lâu đến vậy.

D: Khi cô đi đến những nơi khác, có ai hướng dẫn cho cô không, hoặc cô có biết đi đâu không?

J: Theo thuật ngữ mà tôi biết để mô tả nó, có một theme ở nơi này. Nó giống như tất cả chúng tôi đều trở thành tâm trí trung tâm, nhưng chúng tôi vẫn là những tâm trí riêng lẻ. Tôi không biết tả như nào. Nhưng khi chúng tôi là một, có sự chỉ dẫn vượt khỏi tầm hiểu biết của chúng tôi, và sự tồn tại của chúng tôi. Chúng tôi biết nó xuất hiện như một mệnh lệnh, nhưng nó không phải vậy. Như một thể thống nhất, chúng tôi biết mình phải làm gì, nhưng chúng tôi là những cá nhân trong suy nghĩ đó. Chúng tôi đóng góp. Nó không giống như thể chúng tôi là người máy. Tôi có thể nói rằng mỗi tia sáng là một thế giới của riêng nó. Tuy nhiên, khi chúng tôi ở bên nhau, nó trở thành một thế giới rộng lớn hơn cả một thế giới riêng lẻ. Vì vậy, chúng tôi biết rằng khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi phải đạt được một mục đích nhất định. Đó là một nơi trú ẩn an toàn, thực sự là một nơi trú ẩn rất an toàn. Đôi khi chúng tôi phải ra khỏi nơi trú ẩn an toàn đó để đến những nơi không mấy đẹp đẽ hoặc không mấy tốt đẹp hoặc không mấy an toàn. Nhưng chúng tôi có tình yêu của năng lượng đó, đến nỗi chúng tôi biết rằng chúng tôi phải đi. Và chúng tôi sẵn sàng đến những nơi không an toàn này, bởi vì chúng tôi không đặt câu hỏi về việc phải làm bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ cần tin tưởng.

D: Nếu ở đó thật tuyệt, sao cô lại tách ra và đến một nơi khác?

J: Bởi vì có một cái gì đó bẩm sinh trong chúng tôi thôi thúc tôi phải giúp đỡ, phải biến ý tưởng sáng tạo đẹp đẽ đó thành hiện thực. Và vì thế, chúng tôi sẵn lòng làm vậy với tình yêu, mặc dù nó gây ra rắc rối, bởi vì khi chúng tôi ở những nơi khác này, chúng tôi quên mất mình là ai. Điều quan trọng là chúng ta phải quên đi, bởi vì trong việc mang lại bất kỳ bài học hay ánh sáng nào cho một sự tồn tại khác - nếu chúng ta biết mình là ai, nếu chúng ta biết mình có thể làm những gì, hoặc đó chỉ là sự lưu lại tạm thời - rằng chúng ta ở đó để thực hiện nhiệm vụ và quay trở lại, nó sẽ gây ra lệch lạc lên những gì đang xảy ra. Bởi vì có một số mã ánh sáng nhất định mà chúng tôi phát ra khi ở những nơi này. Vì vậy, nó sẽ hỏng, nó sẽ làm sai lệch những gì chúng tôi đang mang lại. Ví dụ, trong một trường học, bạn là giáo viên. Bạn có một tập hợp các môn học hoặc chủ đề hoặc một phần thông tin để cung cấp cho học sinh. Và có thể tồn tại sự tương tác giữa hai người và sau đó nó biến mất. Nhưng chúng tôi phải trải qua bất cứ điều gì đang xảy ra ở nơi đó. Chúng tôi phải trải qua nó theo cùng một quá trình mà họ đang trải qua. Những thực thể này, những sinh linh, bất cứ điều gì. Chúng tôi phải trải qua nó, bởi vì chúng tôi phải ở trong hoàn cảnh giống như họ. Và trong quá trình vượt qua bất kỳ vấn đề hoặc tình huống hoặc khó khăn nào mà họ đang gặp phải, chúng tôi cũng đang làm phong phú thêm cho the Whole mà chúng tôi quay lại và mở rộng nó với các thông tin đó. Nhưng chúng tôi đang phát ra các mã trong khi tương tác và trải qua quá trình này, ngay cả khi đó là những tình huống khó khăn nhất hoặc khi học các bài học. Chúng tôi phát ra. Chúng tôi để lại một cái gì đó ở đó của chúng tôi. Và bằng cách vượt qua những vấn đề tương tự, chúng tôi chỉ ra một cánh cửa hoặc một con đường mà họ có thể tiến lên để trở nên tốt hơn, hoặc phát triển cao hơn hoặc họ cần phải trải qua những gì. J: Vâng, đó là điều được thực hiện một cách vô thức vào thời điểm đó, vì một lần nữa, chúng tôi lại bị mất trí nhớ. Vì vậy nó là cái gì đó đến với chúng tôi, rồi nó đi vào đất liền. Nó sẽ đến bất cứ nơi nào chúng tôi đang ở hoặc thông qua các thực thể mà chúng tôi đang liên hệ. Và đó là một tương tác vô thức. Nhưng chúng tôi đang cung cấp cho họ - bà có thể gọi đó là “cấu trúc trong mã” - họ có thể sử dụng để truy cập nó để có thể tiến bộ. Vì vậy, họ có thể học, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi không nhớ. Nếu không, thái độ của chúng tôi sẽ kiểu như “Ồ, tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp,” nó làm hỏng hết bài học. Vì vậy, chúng ta phải tự mình trải qua điều đó với những sinh vật khác này, hoặc bất kỳ họ là ai, vì vậy nó không được thiên vị. Nhưng sau đó chúng tôi quay trở lại, chúng tôi luôn làm như vậy, cho dù chúng tôi phải mất nhiều năm và nhiều năm. Chúng tôi quay trở lại và kiến thức đó cũng phong phú hơn, nếu chúng tôi có thể gọi nó là “một tâm trí” - đó không thực sự là một tâm trí. Nó làm phong phú thêm không gian mà tôi đến, và nó tiếp tục mở rộng với kiến thức. Và mỗi tia sáng riêng lẻ sẽ đi đến một nơi nào đó khác nhau, và tất nhiên, khi họ quay lại, nó chỉ làm giàu thêm kiến thức đó, thông tin đó và sự hiểu biết đó, cho dù đó là chuyển động hay các cách làm khác nhau.

D: Những gì cô đang trải qua trong dạng thể chất á?

J: Vâng, vâng, bởi vì đôi khi nó ở dạng vật lý. Chúng tôi đã đến một địa điểm vật lí và dù họ ở trong dòng thời gian nào thì chúng tôi cũng ở trong dòng thời gian đó. Và vì vậy, chúng tôi trải qua bất kỳ tình huống nào trong ngày, có thể nói, bất cứ nơi nào chúng ta thấy bản thân mình. Vì vậy, khi chúng tôi quay trở lại, thông tin đó vẫn ở trong chúng tôi và thông tin đó sẽ mở rộng không gian trở nên lớn hơn, nếu ta muốn. Và một lần nữa, nó dường như không có giới hạn, như chế độ xem trên cùng hoặc dưới cùng hoặc chế độ xem bên cạnh hoặc bất kỳ thứ gì. Nó rất rộng. Tôi không thể thấy điểm dừng của nó.

D: Nó phát triển cùng với thông tin.

J: Vâng, nó cũng đang mở rộng, sức mạnh của sự hiểu biết của Người sáng tạo về chính nó. Nó biết nó có mặt trong tất cả những điều này. Nhưng nó cũng phải tự xem xét lại nó; nó phải biết chính nó. Rất khó để giải thích, bởi vì nó tự biết bản thân mình. Nhưng bởi những tia sáng này trải nghiệm chúng là gì dưới dạng này hay dạng khác một cách cá nhân, nó cũng tự xem lại chính sự tồn tại của nó. Nó biết nó tuyệt vời, mạnh mẽ, nó là tất cả những điều này, nhưng tôi đoán nó is a step down to these other sparks. Khi họ đi, họ đang trải nghiệm cái bản chất huy hoàng và các khả năng của nó dưới dạng này hoặc dạng khác. Vì chúng ta là một phần của Tạo hóa hay Nguồn, bà muốn muốn gọi lực lượng này bằng gì cũng được.

D: Là thứ cô đang miêu tả à?

J: Vâng, khi tất cả chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi chính là nó. Dù có ở bên nhau hay không, chúng tôi đều là một phần của điều đó. Và khi không bên nhau, khi chúng tôi là các cá thể độc lập đi xuống những nơi này, chúng tôi đã lấy những khả năng và kiến thức của nó ra khỏi khối thống nhất này. Chúng tôi đi và làm bất cứ điều gì cần phải làm. Và khi chúng tôi trở lại, chúng tôi lại là một phần của the Whole đó. Và nó biết khi nào một phần của nó tách ra.

D: Vậy là nó biết và có theo dõi từng tia sáng nhỏ?

J: Có, bởi vì chúng tôi là một phần của nó. Hoặc như kiểu, nếu đó là một vũ trụ thống nhất và chúng tôi là những thế giới riêng lẻ. Bạn thấy đấy, khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi là những vũ trụ riêng lẻ. Chúng tôi có được tất cả những thông tin đó và khi chúng tôi trở về, chúng tôi là một phần của một thông tin lớn hơn. Thật khó để giải thích.

D: Nhưng khi cô tách ra và ra đi, bạn có phải là một linh hồn độc lập lúc đó? Cái mà chúng ta gọi là linh hồn hay tinh thần?

J: Còn hơn cả thế. Cái mà tôi thấy còn hơn cả linh hồn. Có thể một linh hồn sẽ thấp hơn - tôi không có ý nói “thấp hơn, cao hơn”. Đó là một phần mở rộng khác của thế giới này. Chúng ta gần giống như một ngôi sao, giống như một mặt trời là một ngôi sao. Vì vậy, nó giống như mọi thứ trở thành thành một. Nó là tinh thần, là vật chất, là không chiều và có chiều. Tất cả mọi thứ được hòa làm một. Khi giáng trần, ta phải thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Ta phải tạo ra thứ gì đó như là các tổ hợp của những địa điểm vật lý. Nhưng rồi ta phải đi xuống rất, rất xa, và ta là một ánh sáng độc lập dưới dạng linh hồn. Và ta đến những nơi nhất định vì một công việc nào đó.  Khi giúp đỡ mọi người, ta cũng đồng thời học hỏi bằng cách tích lũy thông tin ta biết được ở đó. Thế là ta mang chúng đến các tổ hợp đó, đến thế giới. Vâ lại lần nữa ta quay trở lại cái nơi giống như bến chất đồ. Như thể ta là một phần của the Whole.

D: Vậy là sau đó, nó dỡ bỏ tất cả các thông tin.

J: Đúng vậy, và khi ta quay lại, thông tin ở trong thế giới độc lập đó phát sáng - đại loại thế - tự động được biến đổi thành tất cả những thứ đang ở đó. Không cần sự nỗ lực nào cả, và khi bạn đến không gian đó, nó gần như được định hình. Định nghĩa lại không gian theo một khái niệm như vậy khá buồn cười, nhưng bạn biết không gian của mình ở đâu. Một khi bạn ở đó, bạn biết đấy, giống như con tàu đi vào bến đậu đặc biệt. Và có một khoảng thời gian khi bạn phổ biến thông tin, giả sử, cho sếp của bạn hoặc cho chỉ huy và tải xuống. Và nó tự động diễn ra khi bạn ở trong không gian đó.

D: Nhưng vừa nãy cô nói rằng có lúc cô đến một địa điểm vật lý, có lúc không. Cô còn đến những nơi nào khác nữa?

J: Có những nơi chỉ đơn thuần là năng lượng. Không có hình dạng nào cả. Có những thực thể hiểu biết cao hơn, họ không cần không gian vật lý, dù có là hành tinh hay thế giới đi nữa. Một số chỉ đơn thuần là màu sắc. Một số chỉ đơn thuần là âm thanh. Nhưng ở đó tồn tại ý thức sống trong từng thứ.

D: Nhưng chúng đều có những năng lượng cá nhân sống ở mỗi nơi như vậy?

J: Đúng thế. Họ có thể là những cá nhân. Một vài trong số họ giống như những gì chúng ta có với tư cách một tập thể. Họ tạo thành một nhóm. Vậy nên họ là một phần của nhóm, nhưng không giống như một cá nhân, vì họ không nhất thiết phải có các đặc điểm cá nhân. Họ chỉ là phần của một hành tinh không có hình dạng.

PHẦN 6
SỰ SÁNG TẠO

Chương 23
NƠI LUYỆN TẬP

Wendy vừa rời khỏi kiếp sống của một con sâu (trong Chương hai) và tôi muốn dõi theo cô ấy để xem cô ấy sẽ đi đâu tiếp theo.

W: Tôi đang cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo. Tôi đang dựa vào một chiếc bàn tưởng tượng và tôi đang học - tôi nên làm gì, tôi nên làm gì? Nhiều sự lựa chọn quá.

D: Có ai giúp cô đưa ra quyết định không?

W: Có nhiều người già, có vẻ đã già, râu dài. Họ đang suy tính, quan sát tôi, chỉ chờ xem tôi quyết định điều gì. Tôi dường như ở dạng thể chất, trẻ tuổi, nam giới. Và những ông già này đang đứng xung quanh chỉ quan sát tôi. Tôi đang làm việc trên một chiếc bàn. Tôi thực sự còn khá trẻ. Giống như có bản đồ trên bàn làm việc.

D: Cô có biết công việc của những người già này là gì không?

W: Giống như họ đang xem xét tôi là ai và tôi đang làm gì. Họ chỉ đang nghiên cứu tôi. Tôi nghĩ điều này thật buồn cười, vì họ nghĩ tôi không nên có nhiều kiến thức như vậy, bởi vì tôi còn quá trẻ.

D: Hãy di chuyển đến phía trước và tìm hiểu những gì cô quyết định làm. Cô đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ và chiêm nghiệm về điều đó. Cô sẽ làm gì bây giờ?

W: Tôi đang rời khỏi những người già này. Tôi đang thực hiện một cuộc hành trình dài để xem nơi này là gì.

D: Vậy đó là nơi nào?

W: Tôi không biết. Nó có vẻ là thật, nhưng nó không có thật. Nó có cây và rừng. Ta có thể nhìn thấy nó, nhưng có thể nhìn xuyên qua nó. Nó có hình dạng. Đó là thật. Chỉ là không dày đặc. Không đặc hơn.

D: Cô có biết nơi này là gì không?

W: Nó chỉ lơ lửng thôi. Chỉ ở đó. Nó giống như ta có thể tạo ra. Ta nghĩ về nó và ta có thể tạo ra nó. Ta thực hiện một bước, và khi ta thực hiện một bước nữa, ta đã tạo ra bằng cách tưởng tượng. Giống như đi bộ trong không khí và không có gì ở đó, cho đến khi ta tạo ra nó bằng trí óc của mình. Điều này là quá kỳ lạ. Nếu không, nếu ta không tạo ra bằng trí óc của mình, ta sẽ chẳng đi đến đâu. Không hợp lý gì cả. - Nhưng ồ, thật là vui! Thật là vui!

D: Vậy, cô có thể tạo bất cứ thứ gì cô muốn ở đó.

W: Ta phải sử dụng trí óc của mình. Điều này gần giống như đang chơi vậy. Tôi là người trẻ tuổi. Nó giống như tôi đang học. Không có bất cứ thứ gì để dựa vào, tham gia vào, hoặc trở thành một phần của nó nếu tôi không tạo ra nó bằng tâm trí của mình.

D: Cô có nghĩ đó là những gì cô đang làm bây giờ không? Cô đang học cách để làm điều này như thế nào?

W: Vâng. Giống như nó ở trong tâm trí. Ta nghĩ đến nó, sau đó ta đưa nó xuống và biến nó thành hiện thực. Tôi không biết làm thế nào để giải thích điều đó. Nó giống như là những gì ta suy nghĩ và dạng suy nghĩ là có thật, nhưng nó không có thật, bởi vì nó không vững chắc. Nhưng trước tiên ta phải tạo ra nó ở dạng suy nghĩ để nó thành hình. Là vậy đó! Để có hình dạng! - Dường như tôi không thể di chuyển cho đến khi tôi tạo ra gì đó trước mặt tôi. Nếu không, ta sẽ bế tắc vì chẳng có gì, cho đến khi ta tạo ra nó bằng suy nghĩ của mình. Nó không có vật chất cho đến khi ta đưa vào các chi tiết, các chi tiết, các chi tiết - chi tiết. Nó được gọi là “sự biểu hiện”. Biểu hiện ra. Nó đang được tạo ra. Điều này là thú vị nhất. Nếu không, đó là một khoảng trống trừ khi ta tạo ra và hiển thị một cái gì đó.

D: Đây là điều quan trọng mà cô học cách để làm?

W: Vâng. Sự tiến triển. Sự tiến bộ, nếu không ta sẽ trì trệ. Không đi đâu cả. Ta học cách tạo ra. Ta học cách tạo ra một thực tế. Để thử nghiệm, để làm được.

D: Vậy, đây là bước tiếp theo, phải học cách làm được điều này, trước khi cô muốn đi bất kỳ nơi nào khác.

W: Vâng. Đó là suy nghĩ. Và sau đó suy nghĩ trở thành một hình dạng. Suy nghĩ - ta nghĩ ra nó, và sau đó nó được hình thành. Ta đặt các chi tiết vào nó và sau đó nó hiện ra.

D: Có ai đó đang giúp cô học cách làm điều này không?

W: Có vẻ như lĩnh vực này là nơi ta đến để làm điều này. Và có những người khác xung quanh. Tôi nhìn thấy những điểm sáng. Tôi không biết đó là gì. dòng điện. Các điểm sáng. Nhưng có vẻ như có những người khác. Đây là nơi ta đến để thử nghiệm. Đây là một lĩnh vực mà bất kỳ ai cũng có thể học cách tạo ra. Đó là trường học dành cho người sáng tạo, nhưng tôi còn trẻ.

D: Vậy cô còn phải học nhiều?

W: Rất nhiều thứ cần thử nghiệm, và có vẻ như không thực sự có một người hướng dẫn. Những gì ta có là tâm trí của ta.

D: Vậy, không ai chỉ cho cô làm như thế nào cả.

W: Không. Ta thử nghiệm. Và nếu nó không hiển thị đúng, thì ta xóa nó hoặc hoàn tác lại. Và tiếp tục tạo ra cho đến khi ta có được nó như ý muốn. Ta có thể nhìn thấy nó trước khi nó thực sự thành hình. Ta có thể thấy rằng nó sẽ không hoàn hảo, sau đó ta có thể hủy việc tạo ra nó. Nó sẽ không bao giờ đạt đến giai đoạn biểu hiện, dày, đặc.

D: Vậy, nó không tồn tại. Cô có thời gian để hoàn tác nó.

W: Vâng. Thời gian không có nhiều ý nghĩa ở đây. Ta không nhận thức về thời gian. Ta chỉ cần tiếp tục tạo ra mọi thứ. Lạ nhỉ. Lạ thật!

D: Tại sao học cách biểu hiện sự vật lại quan trọng?

W: Để giúp ta suy nghĩ trước khi nhảy.

D: Ý cô là gì?

W: Đừng nhảy và hãy suy nghĩ, bởi vì ta có thể làm nảy sinh rất nhiều thứ. Nếu ta đã suy nghĩ thấu đáo, thì sẽ dễ dàng hơn là nhảy và phải quay lại làm lại, làm lại và làm lại. Vì vậy, ta chỉ cần đi chậm hơn. Và nghĩ ra, nghĩ đi! Hãy suy nghĩ nó rõ ràng hơn, chi tiết cho từng chi tiết. Có rất nhiều người khác ở đây đang làm điều tương tự. Chúa ơi! Một người đang thử với màu tím. Có vẻ như chỉ đang vẫy tay của mình, và màu tím này đang thay đổi dưới các hình dạng khác nhau. Thật là hấp dẫn! Sự chuyển động của năng lượng. Thật là thú vị! Kiểu làm tôi nhớ đến tôi của ngày 4 tháng 7 với một cây đũa phép, và sau đó di chuyển nó trong không khí.

D: Vậy, ở nơi đó, cô chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của mình?

W: Đúng vậy. Những gì ta nghĩ, ta có thể tạo ra. Đó là một nơi để luyện tập, và nó không trở thành một hình dạng cố định. Mà là nơi thực hành, nơi sáng tạo, nhưng ta cần chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết. - Giống như nếu ta định làm một cái cây, ta đừng nghĩ là một cái cây, và tất cả các bộ phận đều ở đó. Ta phải nghĩ làm thế nào một cái cây phát triển. Tất cả các thành phần của cây là gì. Điều này thực sự, thực sự, thực sự chi tiết.

D: Có nhiều thứ hơn người ta vẫn nghĩ.

W: Phong phú hơn. Nếu không, đó sẽ chỉ có một cái cây phẳng, một cái cây chết. Nó trông sẽ sống động, nhưng sẽ không như vậy. Nó làm tôi nhớ đến những con búp bê bằng giấy. Ta thấy hình dạng của nó, phẳng, nhưng nó không sống động.

D: Nó không hoàn toàn là một thứ gì đó có sự sống. (Phải) Đây có phải là thứ cô sẽ có thể sử dụng không?

W: Tôi cần phải nhớ chi tiết hơn, chính xác hơn. Đừng nhảy, nhảy, nhảy vào mọi thứ, và sau đó phải lùi lại và làm lại. Đi quá nhanh. Hãy chi tiết hơn. Kỹ lưỡng hơn. Kỹ lưỡng, kỹ lưỡng, chi tiết, chi tiết.

D: Đây có phải là nơi mà mọi người phải đến không?

W: Không. Nếu ta quan tâm đến năng lượng, nếu ta muốn tạo ra mọi thứ đó là một nơi tốt để đến. Dường như có một nguồn năng lượng dồi dào để ta làm việc. Hầu như mọi người đều trẻ. Giống như trẻ con với sự tò mò vô hạn. Tôi biết có những thực tế khác, nhưng ta không biết về chúng. Ta chỉ không quan tâm. Ta đang có rất nhiều niềm vui khi ta sáng tạo. Nó giống như ta vẽ và sau đó xóa nếu nó không đúng. Và ta chỉ có thể làm điều đó lại một lần nữa. Ta sẽ không gặp rắc rối ở đó vì đó không phải là một thế giới vững chắc. Thật là vui. Không biết cô ấy có nhận thức là cô ấy trẻ không vì cô ấy vừa rời bỏ kiếp sâu mọt. Đó là một cuộc sống rất đơn giản, không phức tạp, nơi mà việc thể hiện không phải là một lựa chọn. Có thể bởi vì thiếu kinh nghiệm, cô phải đến nơi rèn luyện này để học cách biểu hiện, bởi vì nếu bước tiếp theo của cô là đi vào một thân thể người, tài năng và năng lực này sẽ cần thiết.

D: Có lẽ đây là cách để rèn luyện sự kỷ luật. Sẽ rất khó khăn để rèn luyện nếu đó là một thế giới vững chắc

W: Đó sẽ là phần đáng sợ.

D: Trên một thế giới vững chắc, nếu ta tạo ra nó, nó sẽ không biến mất nhanh chóng phải không?

W: Không, và nó sẽ bị biến dạng. Và ôi, năng lượng quá dày đặc và nặng nề. Không dễ dàng để điều chỉnh lại. Rất quan trọng. Thật khó để điều chỉnh các hình dáng ở dạng dày đặc.

D: Đó là lý do tại sao cô phải luyện tập trước.

W: Luyện tập, luyện tập. Đúng. Phải rõ ràng. Giúp sắp xếp các hình dáng không hình thành. Nghe thật là kỳ lạ

D: Ý cô là sao?

W: (Rõ ràng là đang nghe hoặc đọc từ các hướng dẫn.) “Giúp sắp xếp lại các biểu mẫu dày đặc bị lệch dòng, không hoạt động bình thường. Điều này có thể được thực hiện ....” Hmmm. - Tôi thấy mọi người đi lại trong bộ dạng dày đặc, gập người lại, cánh tay buông thõng, kéo lê chân, giống như đó là một nỗ lực khủng khiếp khi ở dạng dày đặc, nặng nề.

D: Ý cô là một cơ thể vật lý?

W: Một cơ thể vật lý, vâng. Nó không được căn chỉnh đúng cách. Ta muốn đi tới những hình dạng dày đặc này, nắm lấy chúng ở giữa và nâng chúng thành một thể thẳng đứng, thẳng đứng, nhẹ nhàng hơn. Điều này thật điên rồ. Những cơ thể mà họ đã đảm nhận dày đặc đến mức họ cần phải sắp xếp lại. Họ thậm chí không thể sinh ra một đứa trẻ, một đứa trẻ được sắp xếp đúng cách. Những cơ thể này sẽ không hình thành con cái cân đối.

D: Những cơ thể này ở đâu?

W: Họ chỉ đang đi khắp Trái đất này. Trên trái đất! Những gì nhìn bằng mắt thường không phải là sự thật. Những gì ta thấy khi nhìn vào thì chúng là con người. Nhưng thực ra với con mắt bên trong, những hình thức này bị bẻ cong do kéo dãn. Năng lượng bị lệch. Chúng rất nặng. Họ thiếu sự kỳ vọng.

D: Nhưng bên ngoài trông chúng không thực sự giống như thế này.

W: Không, hông phải. Nó đã bị ẩn đi.

D: Làm thế nào họ thoát ra khỏi sự liên kết?

W: Theo thời gian. Tôi thấy họ quay trở lại, quay trở lại, quay trở lại. Họ đã đánh mất những gì họ biết lúc ban đầu. Họ đã đến đây trên Trái đất rất nhiều lần, họ đã quên mất rằng mình đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

D: Thế sao việc quay trở lại không giúp được họ?

W: Những người này thì không giúp được, bởi vì cứ mỗi đời chồng chất lên nhau, nó ngày càng nặng hơn và nặng hơn. Ta cảm thấy muốn vứt bỏ và làm lại. Ta muốn làm sạch bóng tối và bùn lầy. Tôi thấy bùn. Ta muốn làm rõ điều đó và giúp họ.

Điều này nghe giống như những gì Chúa Giê-su đã nói trong Đi cùng Với Chúa Giê-xu. Khi nhìn đám đông tụ tập xung quanh mình, anh thấy họ như những cục than, tối đen và dày đặc. Họ không hề hay biết rằng bên trong mình là những viên kim cương sáng chói chỉ chực chờ được phơi bày.

W: Họ đang loanh quanh để tìm kiếm câu trả lời và không biết phải làm gì với câu trả lời đó.

D: Liệu có ai đó có thể giúp họ không?

W: Có những tia sáng. Hình dạng giống như những tia sáng đang đi trên đường. Và họ đi về phía những người này, và những đám dày đặc bị thu hút bởi những dạng ánh sáng này.

D: Những hình dạng ánh sáng này cũng ở trong hình dạng con người?

W: Đúng. Và họ không biết rằng mình cũng là dạng ánh sáng đó. (Kinh ngạc thở hổn hển - cô ấy trở nên rất xúc động.)

D: Điều gì đang làm phiền cô?

W: Có rất nhiều người trong số họ xung quanh tôi. Họ chỉ không biết họ là ai. Họ không biết những gì họ phải làm. Họ cũng đã quên đi. Và họ chỉ đang chờ đợi, đợi một thời gian cụ thể.

D: Ý cô là họ cũng mắc kẹt ở đây mà không nhận ra tại sao họ lại ở đây?

W: Vâng. Họ cũng sa lầy, nhưng họ vẫn có ánh sáng đó. Và những người giống như bùn, bị thu hút bởi ánh sáng này. Giống như là sự gột rửa. (Nhẹ nhàng thổn thức.)

D: Không có ai thức tỉnh họ, cho họ biết sao?

W: Đến lúc thích hợp.

Đây có thể là lời giải thích cho rất nhiều người đang đi đến với tôi. Họ nói rằng họ đang tìm kiếm hướng đi. Họ biết họ ở đây trên Trái đất để làm điều gì đó, nhưng họ không biết đó là gì. Đó là một cảm giác khó chịu không buông tha họ. Trong suốt phiên, tiềm thức luôn nói với họ rằng họ ở đây để giúp đỡ. Để chữa lành, để hỗ trợ, để mọi người sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Họ không bao giờ được nói rằng họ ở đây để chơi, uống rượu, quan hệ tình dục, kiếm nhiều tiền, bị cuốn theo những cách thức của thế giới. Họ luôn được nói rằng họ ở đây để giúp đỡ những người khác. Và thường thì đó là những cách mà họ không bao giờ nghĩ đến với tâm trí tỉnh táo của mình.

W: Những người có ánh sáng này đang từ từ, dần dần nhận ra .... Giống như họ va vào lớp bùn này, chạm vào nó hoặc tiếp xúc với nó và những thứ này bắt đầu tan ra khỏi những dạng bùn đặc quánh. Nhưng không ai có thể cho họ biết họ phải làm gì.

D: Vậy giờ cô có biết cô phải làm gì không?

W: Đang đợi một thời điểm đặc biệt. hy vọng một vài trong số những thứ dày đặc đó có thể va vào tôi.

D: Cô không thể đi tìm họ sao?

W: Không. Nó giống như một thứ nam châm, giống như bị hút vào vậy. Nó hoạt động theo cả hai cách. Ta phải di chuyển xung quanh, và họ đang di chuyển xung quanh. Và ta bị hút lại với nhau như nam châm.

D: Không ai nhận thức được điều đó đang xảy ra. (Không) Cô có cảm thấy gì khi điều này xảy ra không?

W: Có. Tôi có thể cảm thấy họ đang trút bỏ nguồn năng lượng nặng nề, nặng nề này. Và điều đó mang lại cho tôi niềm vui lớn. Có vẻ như họ đã mang theo nó trong một thời gian dài.

W: Có. Chúng tôi cùng với ánh sáng, đi thẳng. Điều này thật kỳ lạ, nhưng những người có năng lượng nặng dường như bị uốn cong. Không phải là trong thực tế trông như vậy, nhưng đó là cảm giác. Nhận thức.

D: Vậy, cô đã trở lại trong một cơ thể vật lý, nhưng cô có thể nhìn thấy những thứ này? (Có) Cô thuộc loại cơ thể nào?

W: Dáng người cao, nhẹ.

D: Đó Những người khác có trông giống như vậy không?

W: Vâng, gần như sạch sẽ hơn so với họ. Họ cũng bị thu hút, họ muốn được như vậy, nhưng không biết làm thế nào để đạt được điều đó.

D: Nếu ai đó nhìn thấy cô ở dạng vật chất, họ sẽ thấy cô là một người có thân hình cao, nhẹ? (Vâng) Nó có lớp phủ vật lý bên ngoài không?

W: Có, nhưng cũng khá trong suốt. Một nửa da và chúng tôi mặc quần áo. Nhưng cơ thể dường như là một chút mờ, hoặc trong suốt. Một năng lượng rực rỡ, tỏa ra của sự chấp nhận, không quay lưng lại với bất kỳ ai. Những người khác chỉ đi lang thang xung quanh.

D: Đây có phải là những gì cô làm sau khi cô đã học cách biểu hiện năng lượng? Cô đã trở lại dạng vật lý để sử dụng nó?

W: Tôi đang nhớ rằng tôi đã biết cách làm thế nào. Tôi đã ở đó và học cách để tạo ra. Có một ghi nhớ rằng tôi đã từng ở đó.

D: Cô có thể phân biệt ai là những sinh vật ánh sáng không? (Có) Và những người khác trong cơ thể vật lý có biết không?

W: Họ chắc chắn có thể thấy sự khác biệt. Không có sự so sánh. Tôi giải thích thế nào nhỉ? Đó là một sự hiểu biết. Đó là năng lượng mà ánh sáng sinh ra. Họ thực sự trông giống như tất cả những người khác, nhưng ta đang nhìn với một nhận thức khác. Đó là thứ đã được biết. Ta có thể cảm thấy năng lượng. Những người có nhiều bùn thì không thể. Họ chỉ bị hút vào như một nam châm. Họ không hiểu nó. Họ muốn được giúp đỡ. Họ mệt mỏi vì phải cúi xuống và mang gánh nặng, gánh nặng, gánh nặng, gánh nặng, nặng nề, nặng nề, nặng nề.

D: Nếu họ bị thu hút bởi ánh sáng, mọi thứ có thay đổi trong cuộc sống của họ không?

W: Có. Bà thấy đấy họ đã nhìn lên và nhận thấy rằng có điều gì đó khác biệt, rằng họ không cần phải sống như vậy. Nhưng một số người trong số họ sẽ không muốn thay đổi. Họ nghĩ rằng đó là tất cả những gì ở đó. Họ không biết phải làm gì với nó. Có những người khác đang tìm kiếm, nhưng họ đang nhìn xuống, nhìn xuống. Họ chỉ nhìn thấy những thứ trên Trái đất. Và rồi đột nhiên, họ nhận ra có thể có nhiều thứ không chỉ là Trái đất, những vật liệu. Và họ hơi quay đầu lên trên, giống như đang nhìn ra nơi khác. Như hướng về thế giới linh hồn. Khi họ quay đầu lại như vậy, họ thấy rằng, vâng, có một cái gì đó khác nhau. Có những người khác thoát ra khỏi đó. Họ giống họ, nhưng họ không phải là họ.

D: Và điều này tạo ra sự thay đổi để gửi họ đi một đường khác?

W: Vâng. Và chạm vào, ta muốn chạm vào những cái này. Thật đáng tiếc! (Cảm xúc.) Họ đã bị như vậy quá lâu, và mỗi khi họ đến Trái đất này, nó càng ngày càng nặng hơn. Tôi không hiểu. Tại sao họ không trở nên nhẹ hơn thay vì trở nên đặc hơn và đặc hơn và đặc hơn? Chạm vào họ. Đôi khi, đó chỉ là một cái chạm.

D: Đó là tất cả những gì cần làm. Một cái gì đó rất đơn giản.

W: Vâng. Chỉ đi vào giữa mọi người. Chỉ là năng lượng. Chỉ bằng cách chạm vào mọi người. Đôi khi, đó là giao tiếp bằng mắt. Năng lượng được thông qua. Họ biết ở cấp độ linh hồn, nhưng không nhất thiết phải ở cấp độ ý thức, rằng điều này đang diễn ra.

Sau đó, tôi đã yêu cầu cô ấy rời khỏi cảnh đó và đưa ra hướng dẫn để tiềm thức của Wendy xuất hiện để trả lời các câu hỏi.

D: Wendy đang tìm kiếm câu trả lời. Cô đã cho cô ấy thấy nhiều thứ. Tại sao cô lại cho cô ấy xem phần này về việc là một cơ thể ánh sáng đang giúp hình thành những người dày đặc hơn? Cô đã cố gắng nói gì với cô ấy?

W: Đó là lý do tại sao cô ấy đến đây. Cô ấy phải nhớ cô ấy đến từ đâu. Cô ấy là một dạng ánh sáng, một dạng năng lượng.

D: Cô ấy đến từ đâu, nếu cô muốn cô ấy nhớ?

W: Từ năng lượng Nguồn của mọi năng lượng.

D: Đó có phải là nơi cô ấy đang thử nghiệm năng lượng không?

W: Đó là một trong những lĩnh vực đã được thiết lập cho những người thích hoạt động và những người thích tạo ra bằng năng lượng. Cô ấy được gửi ra từ Nguồn năng lượng gốc, hay Đấng sáng tạo, và được phép thử nghiệm với sự sáng tạo.

D: Cô ấy phải nhớ Nguồn sáng tạo ban đầu? (Vâng) Cô ấy đã được chỉ cho rằng cô ấy có thể điều khiển năng lượng. (Vâng) Đó có phải là điều cô muốn cô ấy biết không?

W: Có. Cô ấy sẽ tham gia với những sinh vật ánh sáng khác, những người đang thức dậy và nhớ lại họ ở đây để làm gì. Đã đến lúc bắt đầu ghi nhớ. Có nhiều công việc diễn ra vào ban đêm khi cô ấy ở trạng thái ngủ mà cô ấy không biết.

Wendy đã gặp vấn đề với sức khỏe của mình trong suốt cuộc đời. “Điều này là do cô ấy sẽ hướng vào bên trong thay vì hướng ra bên ngoài ở thế giới vật chất. Nếu cô ấy có một sức khỏe tốt, cô ấy sẽ không chú ý đến thế giới linh hồn. Cô ấy đã chọn một cơ thể rất khó để biểu hiện qua. Sau khi đến đây, cô ấy quyết định có lẽ cô ấy không muốn ở đây. Nó khó khăn hơn cô nghĩ. Và cô ấy đã ngừng dùng thuốc cho chân mình suốt những năm qua. Cô ấy không cảm thấy đây là nhà, nhưng nếu cô ấy quay trở lại bây giờ, cô ấy sẽ không hoàn thành những gì cô ấy đến để làm. Chúng tôi cũng đang học hỏi từ cơ thể này, bởi vì nó yếu ớt. Chúng tôi tiếp thu kiến thức này và sẽ sử dụng nó để phát triển các cách thức giúp đỡ nhân loại. Cơ thể của cô ấy không phải là cơ thể duy nhất đang trong tình trạng suy yếu. Toàn bộ hành tinh đã suy yếu. Cô ấy cần nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đầy đủ, thiền định nhiều hơn. Chúng tôi đã cho cô ấy thấy cảnh giới hiển hiện này, bởi vì cô ấy cần chú ý đến chi tiết hơn. Chi tiết mọi thứ mà cô ấy làm từ khi thức dậy vào buổi sáng cho đến khi cô ấy đi ngủ vào ban đêm. Chi tiết, chi tiết, chi tiết.

Chú ý đến những gì cô ấy đưa vào miệng. Nơi cô ấy đến trước đây (dạng năng lượng), không có thức ăn dạng này. Ở một cõi khác, cô ấy chỉ là năng lượng. Và lúc đó thực phẩm không ô nhiễm nặng giống như ta ăn ngày nay. Hãy chọn thức ăn dạng lỏng, nếu có thể. Các loại thức ăn nhẹ hơn, trái cây. Không quá nhiều thức ăn chết chóc dạng dày đặc. Nhiều thức ăn hơn với năng lượng. Thức ăn cho cuộc sống. Điều này giúp cơ thể nhẹ nhàng. Thức ăn nặng khiến ta trở nên nặng nề, mắc kẹt, khó tiếp cận. Cơ thể nặng nề, khó cử động.

Thức ăn nhẹ tạo sự nhẹ nhàng, thông thoáng. Nhiều chỗ hơn trong cơ thể để năng lượng di chuyển qua. - Tất cả những gì cô ấy làm, cô ấy cần phải chú ý. Và hãy chi tiết, ý thức về những gì cô ấy đang làm.”

D: Điều đó có làm cô hơi bực bội hay mất tập trung nếu cô nghĩ đến từng chi tiết không?

W: Điều này sẽ giúp điều chỉnh phần cơ thể, để những người khác có thể giúp họ điều chỉnh.

Hỏi về vấn đề hô hấp của cô ấy. “Một phần là ô nhiễm trên thế giới ngày nay. Một phần là do cô ấy đã làm ô nhiễm phổi của mình bằng chiếc que mà cô ấy đưa vào miệng và châm lửa. (Hút thuốc)”

Các vấn đề về tim: “Điều này đã xảy ra từ khi còn nhỏ. Dường như cô ấy cảm thấy mình đã bị tan vỡ trái tim từ khi còn nhỏ. Cảm giác đơn độc trong thân hình dày đặc, nặng trĩu. Bỏ lỡ tình yêu vô điều kiện. Tình yêu trên hành tinh này không là gì so với nhà”.

D: Trái tim có cần phải sửa lại không?

W: Cô ấy phải nhớ nghỉ ngơi và hình dung, hình dung, hình dung. Kiến tạo bằng tâm trí và cơ thể sẽ làm theo. Hình dung các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Hình dung, hình dung, hình dung. Mọi tổn thương đều có thể được chữa lành, nhưng cần phải có thời gian. Đó là lý do tại sao hình ảnh hóa rất quan trọng. Nó sẽ làm cho cơ thể biết rằng nó có thể tự chữa lành. Và chú ý đến những gì được đưa vào cơ thể. Thực phẩm tươi, tươi, thực phẩm tươi sống, thực phẩm tươi sống. Sự sống cho sự sống, đồ ăn cho sự sống.

SỰ RA ĐỜI

Khi Pamela bước ra khỏi đám mây, thay vì thấy một kiếp trước, cô thấy mình đang ở trong một kiểu môi trường thanh tao. Mọi thứ đều không có chất liệu hay hình dạng. “Tôi vẫn chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì vật chất. Tôi chỉ nhìn thấy 10 điểm của ánh sáng, và một phần năng lượng đang chảy, nhưng không có cảm giác về hình dạng”. Cô ấy bắt đầu khóc khi nhìn thấy nơi năng lượng vô định này, bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy nhớ nó. Cô ấy thích ở đó chơi trong năng lượng. Sau đó, cô ấy hoàn toàn ngạc nhiên khi tôi yêu cầu cô ấy nhìn lại bản thân mình. “Hãy xem những gì tôi có thể thấy ở đây. Chúa ơi! Không có gì! Tất cả chỉ là ánh sáng xoáy! Tôi nhìn thấy một cái gì đó giống như các phân tử xung quanh tôi. Tôi cảm thấy mình đang ở nơi này, nơi mọi thứ đều có thể được tạo ra”.

Khi tôi hỏi làm thế nào cô ấy có thể sử dụng nó để tạo ra, cô ấy đã đưa ra một câu trả lời khó hiểu. Cô ấy dường như nghĩ rằng nó rất quan trọng, mặc dù tôi không hiểu quá trình này. Có thể một trong những độc giả của tôi sẽ hiểu và nhận ra nó. Nó có thể là biểu tượng, nhưng tôi không nghĩ vậy. Mọi thứ đều là những đường thẳng, chấm và xoáy vô hình dạng, cho đến khi cô nhìn thấy hai kim tự tháp. Cô biết chúng đại diện cho sự sáng tạo (nguồn gốc) tại điểm mà chúng chạm vào.

P: Tôi thấy hai điểm chạm nhau, biết rằng điều đó rất quan trọng. Tôi nhìn thấy một vòng tròn ánh sáng trên đó. Nó thật tuyệt vời, mặc dù tôi không hiểu nó. Tôi nằm ở trung tâm của nó. Tôi đang ở - cấu trúc - đó gần như là những gì đang xảy ra khi hai điểm này chạm vào nhau. Chúng đang tạo ra khả năng di chuyển cho loại cuộc sống này và loại năng lượng này. Tôi biết nó nghe rất trừu tượng. Một đằng thì biết rằng tôi biết nó tạo ra cái gì, nhưng tôi không biết nó tạo ra cái gì. Khác với hai điểm chạm, nó tạo ra. Và tôi muốn nói rằng, tôi đã may mắn được chứng kiến. Hoặc kinh ngạc, chứng kiến.

D: Hãy xem cô là gì trong này.

P: Chỉ là chứng kiến thôi? Xin chào! Tôi không biết. Trước đó, tôi nghĩ mình đã chơi đùa trong trạng thái năng lượng. Dù tôi ở đâu, tôi biết đó là nơi tôi đã từng đến. Và tôi sử dụng thời gian của mình theo cách mà tôi có thể tạo ra bất kỳ hình ảnh, hình dạng nào mà tôi muốn. Và đó là ý nguyện của riêng tôi, sự lựa chọn của riêng tôi để làm điều đó. Nó khiến tôi rất vui. Bất kỳ lập trình viên máy tính nào cũng có thể lập trình một thứ gì đó theo mong muốn của họ để biến nó thành như những gì họ muốn. Như vậy đó. Và điều này rất hữu cơ và tự nhiên và tức thời hơn thế. Vì vậy, tôi đã ở đây trước đây. Tôi biết tôi đã làm được. Điều đó khiến tôi khao khát được trở lại đó để có thể chơi trong năng lượng đó. Không có ranh giới. Không có giới hạn. Nó quen thuộc, và đôi khi nó vẫy gọi tôi. Bằng cách ở trong không gian này, tôi đang được gọi đến.

Điều này rất khó hiểu, và tôi biết tôi sẽ không nhận được quá nhiều thông tin. Ngoài ra, tôi có thể lấy thông tin ở đâu? Cô ấy có thể đã ở đó nhiều lần. Vì vậy, tôi quyết định gọi tiềm thức. Tôi thường không làm điều đó sớm như vậy trong phiên làm việc, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là cách duy nhất để có câu trả lời cho tình huống kỳ lạ này. Khi tiềm thức xuất hiện, tôi hỏi, “Điều này thật khó hiểu. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đi đến tiền kiếp. Tại sao cô lại chọn cho Pamela xem những điều này? “

P: Cô ấy biết.

D: Hãy nói cho cô ấy biết, bởi vì tôi không nghĩ rằng cô ấy biết một cách có ý thức.

P: Cô ấy cần phải trải qua một kỷ niệm đã gắn bó với cô ấy suốt cuộc đời. Cô đã không muốn rời nơi đó khi đến đây.

D: Cô ấy đã làm gì ở đó?

P: Cô ấy là một người sáng tạo.

D: Vậy, cô ấy đã đúng khi cô ấy xem bản thân mình là năng lượng, và điều khiển năng lượng?

P: Cô ấy sẽ không sử dụng từ “điều khiển”, nhưng nó là thích hợp. Cô ấy đã chơi với năng lượng.

D: Cô ấy đã tạo ra thứ gì khi cô ấy ở đó?

P: Mọi thứ. Trong một cấp độ đầu tiên. Nếu ta có thể nhìn thấy giai đoạn rất, rất, rất sớm trước khi nó ở giai đoạn nâng cao, thì nó phải trải qua giai đoạn này. Vì vậy, cô ấy đang giám sát các thành phần và năng lượng ở phút, phân tử - đó không phải là từ đúng. Phút, phân số - Tôi không chắc là gì nữa.

D: Nhưng cô ấy đã ở đó ngay từ đầu?

P: Tôi không biết.

D: Nhưng khi những ... thế giới này được tạo ra, hoặc con người, hoặc vật thể, hoặc cái gì?

P: Không. Nó nằm trong tất cả sự sáng tạo. Bất kể đó là gì, không dành riêng cho bất kỳ giới tính, loài, hành tinh, hệ mặt trời nào. Đó là tất cả.

D: Đó là năng lượng cơ bản mà tất cả được tạo ra từ đó?

P: Vâng. Đó là sự duy nhất. Đó là bản chất của tất cả.

D: Giống như các khối xây dựng?

P: Có lẽ phù hợp.

D: Khối xây dựng của mọi thứ. Và năng lượng cơ bản này có luôn luôn ở đó không?

P: Có. Năng lượng cơ bản. Ánh sáng.

D: Và cô nói cô ấy là người giám sát việc này?

P: Tại một nơi, cô ấy đang xem mọi việc diễn ra như thế nào. Và ở một nơi khác, cô ấy đang làm việc với nó như một đứa trẻ. Chơi với nó. Đây là điều cô ấy làm rất nhiều.

D: Trong cuộc sống hiện tại của cô ấy?

P: Không. Không phải trong dạng vật lý này. Không phải dạng mà cô ấy nhận biết. Mọi thời gian, và sau đó ở giữa các thời gian. Không có ý thức. Khi cô ấy ở giữa cuộc sống và vào ban đêm khi cô ấy đang ngủ.

D: Có ai nói với cô ấy cần tạo ra cái gì không? (Không) Vậy, cô ấy chỉ tạo ra những gì cô ấy muốn? (Vâng) Tại sao cô muốn cô ấy biết về nó?

P: Để nhắc nhở cô ấy rằng đây là những gì cô ấy làm.

D: Cô có muốn cô ấy sử dụng khả năng này trong thể chất không?

P: Chưa. Sẽ có thời điểm thích hợp cho tất cả những điều này. Cô ấy sẽ biết. Sớm thôi.

D: Cô ấy sẽ biết khi nào cô ấy nên sử dụng năng lượng này?

P: Chính xác. Và không phải chỉ biết trong vòng vài phút trước. Nó rất cụ thể. Cô ấy sẽ biết được những hình ảnh và hiểu biết vào thời điểm có đúng nhóm người và công nghệ để sử dụng nó cũng như các luật phù hợp để nó không bị lạm dụng.

D: Có phải cô ấy đã lạm dụng điều này trong một cuộc sống khác không?

P: Cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã làm, nhưng cô ấy thực sự không làm như vậy. Đó là một cái gì đó đã xảy ra với một hành tinh. Tôi đoán nó đã bị phá hủy.

D: Điều đó có liên quan gì đến Pamela?

P: Cô ấy nghĩ rằng cô ấy là một phần lý do khiến nó xảy ra.

D: Có phải lúc đó cô ấy đang ở trong một cơ thể vật lý không?

P: Một phần. Có những lực lượng cần đến thể chất khi cần thiết và những tình huống khẩn cấp. Và đó là những gì cô ấy đã làm. Cô ấy không ở trong một cơ thể, nhưng cô ấy đã sử dụng một cơ thể.

D: Và một cái gì đó đã xảy ra, và cô ấy nghĩ rằng cô ấy là nguyên nhân của nó?

P: Cô ấy là một thành viên trong vai trò của hành tinh đó. Tôi không biết những ký ức đó đã được cho phép chưa. Có một thời gian. Chưa đến lúc cô biết được những điều này. Cô ấy biết mình không hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng cô ấy biết mình cũng là một phần.

D: Tại sao Pamela lại có sức hút với những viên pha lê?

P: Sự sáng tạo cơ bản của vật chất đó là thứ quen thuộc nhất đối với cô ấy trong mọi sự sáng tạo. Quay trở lại một lần nữa với năng lượng sáng tạo cơ bản nhất.

D: Khi cô ấy chơi trong năng lượng, cô ấy có sử dụng nó một cách tích cực không?

P: Cô ấy không sử dụng kiểu mà cô ấy được cho là hình ảnh hôm nay. Nó mạnh mẽ hơn. (Cười) Cô ấy sử dụng ... như sắt vụn. Nó giống như những gì phát triển từ những thứ khác. Có thể nói, đó là phế liệu. Nó giống như nếu ta có hai máy xay đang chạy, ta có spin-off. Ta sẽ chơi với spin-off. Chỉ là những điều nhỏ nhặt. Những gì cô ấy có thể hoàn thành và hiểu được. Nhân tiện, nó là tinh thể đúng hơn là kim loại vụn.

D: Tại sao cô không muốn hiển thị tiền kiếp của cô ấy ngày hôm nay?

P: Nó không phù hợp. Không phải ở thời điểm này.

D: Tôi ngày càng nhận được nhiều hơn những điều đó, mọi người nói rằng tiền kiếp không quan trọng.

P: Nó không quan trọng. Có rất nhiều thứ để làm và về mặt trí tuệ, đó không phải là nơi cô ấy cần đến. Nó đã được thực hiện trước đây. Nó đang làm lại và già đi.

D: Ý cô là đi vào những kiếp khác? (Vâng) Nhưng đối với một số người, đó là chừng mực mà họ đã phát triển, tôi đoán cô sẽ nói như vậy. Đó là tất cả những gì họ có thể hiểu tại thời điểm này.

P: Tôi nghĩ nên đề cập đến hiện tại và tương. Không phải là quá khứ.

Chương 24
TRỞ LẠI ĐIỂM KHỞI ĐẦU

Gwen đang lơ lửng, tìm kiếm một địa điểm để bước xuống, và cô ấy nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời ở bên dưới. Cả một thế giới bao gồm các tinh thể. “Tôi đang nhìn thấy những viên pha lê ở khắp mọi nơi. Chúng dựng thẳng đứng trên không trung. Như một chiếc giường pha lê, như những chú nhím nhỏ đứng thẳng lên. Tất cả chúng đều dài và mảnh mai”. Trước khi cô ấy có thời gian để khám phá thêm, điều đó đã biến mất và được thay thế bằng một màu xanh lam rực rỡ chứa những ánh sáng lấp lánh. “Có năng lượng phát ra từ chúng ở gam màu trắng và vàng, giống như năng lượng bùng nổ. Chúng ở khắp không gian màu xanh này. Chúng trông rất sống động. - Bây giờ chúng đang hòa vào nhau. Chúng không được cá nhân hóa, nhưng tất cả đều tạo thành một năng lượng. Tôi không thấy đó là những vật thể, mà hầu như là những trường năng lượng, như năng lượng dao động. Bây giờ nó lại đang thay đổi. Tôi không biết làm thế nào để giải thích hiện tượng này. Nó không có hình thù, nhưng nó đang di chuyển. Có một nguồn năng lượng từ phía dưới bên phải phát ra các xung động này, sau đó nó quay trở lại vào trong. Nó vô hình, nhưng mọi thứ phát ra đều có hình dạng khác nhau. Chúng không có cấu trúc. Hình dung như khi ánh sáng chạm vào mặt nước và phản chiếu trên bề mặt. Nó không thực sự có một hình thù nhất định. Nó trông như chất lỏng. Có những màu sắc lấp lánh bên trong”.

D: Vậy, cô không cảm thấy đó là chất rắn?

G: Không, tôi chỉ cảm thấy một sự mở rộng.

D: Cô nhận thức về chính mình như thế nào?

G: Như chỉ là một phần của nó. Giống như việc tôi nắm lấy cả Vũ trụ và có dòng chảy năng lượng xung quanh, và cứ như vậy. Có những tia sáng đang hình thành bên trong, nhưng nó giống một thứ chất lỏng, đang tuôn chảy và cuộn xoáy. Nó luôn trong trạng thái chuyển động. Nó không bao giờ đứng yên. Nó luôn dịch chuyển.

D: Và cô là một phần của tổng thể. (Vâng) Cô có thấy bất cứ thực thể nào khác giống như mình không?

G: Tôi không thấy bất kỳ thực thể hay cá nhân nào khác. Tôi đang nhìn thấy các biểu tượng. Tôi đang nhìn thấy các hình tam giác chiều không gian. Chúng chỉ ở đây, nhưng tất cả đều tồn tại xung quanh một tổng thể. Nếu bà cần phải gán từ ngữ cho nó, đó là sự kiến tạo đang diễn ra. Đó là những gì tôi cảm thấy. Và khi tôi nói rằng tia sáng xuất hiện, và các biểu tượng đã biến mất. Nó chỉ chuyển động liên tục, và sau đó những tia sáng này hình thành bên trong nó. Và bây giờ nó trở nên rộng lớn hơn. Gần giống như một làn sương mù xoay vòng quanh.

D: Cô có biết ánh sáng đó là gì không?

G: Tôi nghe nói chúng là ánh sáng của Thượng Đế.

D: Đây là một phần của quá trình kiến tạo? (Vâng) Đó có phải là những gì cô muốn diễn đạt khi nói rằng sự kiến tạo đang diễn ra, rằng những tia sáng biến thành vật chất? (Đúng) Có ai định hướng việc này không?

G: Tôi có ý nghĩ giống như bà, suy nghĩ sẽ tạo ra bất cứ thứ gì ta muốn tạo ra. Cá nhân có quyền lực, nhưng tôi đã nhìn thấy nguồn gốc của nó, sự khởi đầu của nó.

D: Vậy ý cô là có một cái gì đó lớn hơn mà có thể suy nghĩ và kiến tạo?

G: Đúng vậy. Đó là tất cả. Mọi thứ là tất cả, và tất cả là mọi thứ.

D: Và tất cả bắt đầu với Nó, và Nó nghĩ gì?

G: Đó là sự chuyển động đang phát ra xung quanh. Nó là chất lỏng. Nó không có hình dạng, nhưng nó đã đi ra ngoài và trở lại Nguồn. Và rồi tia sáng xuất hiện, nhưng tia sáng chỉ xuất hiện khi có ý nghĩ. Nếu không, chỉ có dạng chất lỏng mà thôi. Tôi có thể cảm thấy Nguồn. Tôi không thể nhìn thấy Nguồn, nhưng nó ở bên phải và nó tuôn ra từ đó. Nó luôn luôn chuyển động. Sau đó, các tia sáng phát ra từ màn sương mù, và chúng bắt đầu có các hình thù.

D: Cô có thể thấy những hình thù mà chúng tạo thành không?

G: Nó trông giống như một thiên hà đang được hình thành.

D: Cô có vai trò gì trong tất cả những chuyện này?

G: Tôi cảm thấy như tôi chỉ đang chứng kiến điều đó. Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng trong không gian nơi đây. Tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi cảm thấy mình vẫn có cá tính riêng của mình, nhưng tôi cũng là một phần của tổng thể. Tôi không tách biệt khỏi nó, nhưng tôi vẫn là tôi. Cảm giác rất thoải mái. Đó là màu xanh rực rỡ chiếu sáng bất tận.

Điều này có thể kéo dài trong một thời gian rất lâu. Vì vậy, tôi đã yêu cầu cô ấy chuyển đi. “Khi nào cô quyết định rời khỏi nơi đó?”

G: Tôi nghe nói rằng tôi sẽ đi khi tôi được gọi, khi có sự khẩn cầu. Nếu không, tôi sẽ vẫn ở trong năng lượng này.

D: Điều gì xảy ra khi lần đầu tiên cô được gọi rời khỏi nơi đó và đi đến một nơi khác.

G: Nó giống như sự thu hút. Tôi đã bị hút tới một số địa điểm. Tôi chỉ nhìn thấy một thứ trông giống như cầu vồng, nhưng nó không thực sự là cầu vồng. Nó có hình thù của cầu vồng và tôi có cảm giác đó là cầu vồng, nhưng nó không có màu sắc của cầu vồng. Tôi cảm thấy như được bao quanh bởi năng lượng. Tôi đang gặp khó khăn trong việc tạo ra bất cứ thứ gì cụ thể hoặc có chiều. Cảm giác như đó là nơi tôi muốn đến.

D: Hãy tìm hiểu nó như thế nào khi mà cô chuyển đổi, khi cô tách khỏi năng lượng và có hình dạng.

G: Tôi đang mang thân hình của một người phụ nữ. Cô ấy trông còn trẻ, rất mảnh mai, làn da màu ô liu, mái tóc đen dài. Cô ấy có một dải băng quanh đầu với thứ gì đó nhô ra phía trước. Trang phục giản dị. Một chiếc váy ngắn. Để lộ phần cơ hoành. Và một chút ở phía trên. Cánh tay trần. Tôi có đồ trang sức quanh cổ như những vòng tròn dẹt nhỏ sáng bóng. Có cảm giác như đang ở sa mạc. Giống như người Ai Cập.

D: Cô vừa trở thành phụ nữ? (Vâng) Vậy là cô đã không trải qua các giai đoạn của một em bé?

G: Đó là cách tôi nhìn thấy bản thân mình. Cảm giác như tôi đã chiếm lấy cơ thể.

D: Nhưng không phải có một linh hồn hay một tinh thần khác bên trong cơ thể đó sao? (Không) Cô chọn cơ thể đó vì điều gì?

G: Cơ thể này có chủ quyền. Cơ thể này là sự kết hợp của tinh thần và quyền lực để mang lại những gì cần thiết phải làm vào thời điểm đó.

D: Cô có biết cô phải làm gì trong cơ thể đó không?

G: Tôi đã nhìn thấy tượng Nhân sư, và tôi thấy Kim tự tháp, và tôi đã thấy một Pha-ra-ông. Tôi cảm thấy như tôi đã quen biết Pha-ra-ông. Tôi cảm thấy tôi trẻ hơn Pha-ra-ông. Tôi không biết rằng tôi đã kết hôn với ông ta hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. Tôi có thể là con của ông ấy hoặc một nữ tu sĩ bên cạnh ngài.

Tôi đã đưa cô ấy về đúng thời điểm vào một ngày quan trọng khi có điều gì đó đang xảy ra.

G: Đó là một buổi lễ thờ cúng và chúng tôi đang thỉnh cầu những lời ước nguyện. Đó là một điều đáng trân trọng khi ở trong thân xác của một người phụ nữ vì tầm quan trọng của người phụ nữ này và nghị lực của cô ấy. Sự kết hợp giữa nữ tính và uy quyền. Đó là thời kỳ mà phụ nữ có quyền lực.

D: Cô nói rằng họ đang thờ cúng và dâng lên những lời cầu nguyện. Họ đã cầu nguyện ai?

G: Họ cầu nguyện Thượng Đế.

D: Họ nhận thức về Thượng đế như thế nào?

G: Là nguồn gốc của tất cả.

D: Vậy, họ nhận thức điều đó theo cách khác với một bức tượng hay một đấng thần linh khác? (Vâng) Vậy thì, họ đã tiến gần hơn đến sự thật, phải không?

G: Vâng. Đó là thời điểm mà tôi có thể cảm nhận được toàn bộ sức mạnh và tinh thần trọn vẹn của mình để tôn vinh Thượng đế và là một phần của điều đó.

D: Bởi vì đã có lúc họ tôn thờ một thần tượng nào đó đại diện cho một thực thể.

G: Vâng, nhưng đây không phải là một trong những lần đó. Tôi đang ở trong một ngôi đền, và toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy năng lượng của nó ngay bây giờ. Tôi nhìn thấy nhiều bậc thang, và tôi thấy một quả cầu tròn, lớn phát sáng. Nó lơ lửng bên trong ngôi đền.

D: Lơ lửng trong không khí bên trong ngôi đền?

G: Vâng, và chúng tôi tôn thờ nó. Nó lấp lánh, quay tròn, và nó có nhiều mặt.

D: Nó đến từ đâu? Làm thế nào nó vào được bên trong ngôi đền?

G: Chúng tôi tạo ra nó từ năng lượng, từ suy nghĩ, thông qua quá trình kiến tạo. Nhóm của chúng tôi đã tạo ra nó, không chỉ vì năng lượng mà nó tạo ra, mà còn để ghi nhớ những gì nó đại diện.

D: Nó đại diện cho điều gì?

G: Nó chỉ đại diện cho một Nguồn. Nó đại diện cho sự thống nhất. Nó đại diện cho duy nhất. Nó cũng đại diện cho cả nam và nữ. Và đó là lý do tại sao điều quan trọng là người phụ nữ này cảm nhận được sức mạnh cũng như sự thiêng liêng. Đó là lý do tại sao thời điểm này rất quan trọng. Và đó là lý do tại sao thời điểm này ngày hôm nay rất quan trọng - đó là sự đòi lại quyền năng đó.

D: Cô dùng quả cầu đó để làm gì? Mục đích của nó là gì?

G: Cảm giác như nó lấp đầy cơ thể. Khi chúng ta nói về nó, tôi có thể cảm thấy nó rung động trong toàn bộ cơ thể tôi. Nó khiến tôi trẻ lại, nó chữa lành, nó làm sạch, nó tràn đầy sinh lực, nó là sự tinh khiết.

D: Mọi người có được phép đến ngôi đền đó và trải nghiệm điều này không?

G: Không. Chỉ có nhóm của tôi thôi.

D: Có lý do gì mà một người bình thường không thể vào đó và quan sát nó?

G: Có cảm giác rằng họ chưa sẵn sàng cho việc đó.

D: Những người khác bên ngoài ngôi đền có phải là một dạng thực thể khác với cô không?

G: Vâng. Chúng tôi tương tự giống nhau, nhưng chúng tôi mỏng manh hơn, da sáng hơn chúng. Họ là con người, nhưng họ không tinh khiết.

D: Có phải chủng tộc của cô được sinh ra ở đó không?

G: Không. Chúng tôi từ nơi khác đến đây. Chúng tôi đã được vận chuyển đến đó. Chúng tôi có khả năng đến nhờ năng lượng thuần túy và thành hình. Tôi đã làm theo cách như vậy.

D: Nhóm của cô đến đó vì lý do gì?

G: Chúng tôi đang cố gắng nâng cao ý thức của nhân loại. Chúng tôi tương tác với họ. Chúng tôi không tách mình ra khỏi họ. Chúng tôi cho phép họ biết những gì chúng tôi cảm thấy họ có thể hiểu được. Chúng tôi cố gắng tử tế với họ. Họ không thực sự biết tất cả những gì diễn ra trong các ngôi đền. Họ sẽ không bao giờ hiểu điều đó. Chúng tôi dạy họ ở cấp độ mà họ cảm thấy thoải mái. Chúng tôi cố gắng nhẹ nhàng thúc đẩy họ.

Tôi quyết định chuyển cô ấy một lần nữa đến một ngày quan trọng khác, và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

G: Một cái gì đó đã làm cho quả cầu bị mờ đi. Một cái gì đó đã làm cho tất cả năng lượng bị cạn kiệt. Tôi không biết liệu có sự suy đồi xảy ra trong nhóm hay không. Không còn sự thống nhất đã từng có.

D: Đã lâu rồi cô không đến? (Vâng) Cô cảm thấy thế nào về điều đó?

G: Tôi rất buồn vì điều đó, vì tôi cảm thấy chúng tôi đã đánh mất một điều gì đó đặc biệt. Không còn vinh dự nữa. Nhóm bị chia rẻ. Tôi cảm thấy điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng tôi cũng cảm thấy mình đã ước thề sẽ luôn cố gắng giúp mang lại sự hợp nhất.

D: Những người khác trong nhóm có cùng thề ước không?

G: Một số có, một số thì không. Phải có sự tôn vinh của cá nhân, sự tôn vinh của Thượng đế bên trong, nhưng cũng phải tôn vinh tất cả những gì đang có, quay trở lại Cội nguồn ban đầu mà tôi không muốn rời đi.

D: Vậy, lời thề phải được gìn giữ, và không bao giờ bị phá vỡ. Đó có phải là những gì cô cảm thấy?

G: Vâng. Tôi đã thấy sự tàn phá của nó.

D: Nói cho tôi biết ý của cô là gì.

G: Tôi không còn thấy quả cầu nữa. Nó cứ mờ dần đi, và tối hơn, và sự tách biệt giữa nam và nữ trong nhóm. Và sự mất mát của sự duy nhất đó. Mất đi sự tôn trọng và tình yêu của Thượng Đế.

D: Vậy, nó phản ánh những gì đang xảy ra trong nhóm. (Vâng) Điều gì cuối cùng đã xảy ra với quả cầu?

G: Nó không còn nữa. Nó không trở thành gì cả. Nó cứ tối dần, tối dần, và ánh sáng vụt tắt. Nó đã biến mất, nó không còn ở đó nữa.

D: Cô có nghĩ rằng cô sẽ có thể tạo một cái khác không?

G: Vâng, chúng tôi sẽ. Nhóm sẽ cố gắng.

D: Bởi vì nếu không có quả cầu, cơ thể của cô sẽ chết, phải không?

G: Ở thời gian và địa điểm đó, chúng tôi không còn nữa. Chúng tôi tan rã. Chúng tôi đã rời đi.

D: Có phải cơ thể vật chất đã chết?

G: Đúng hơn là một sự phi vật chất hóa.

D: Vậy, bằng cách phân tán, ý cô là linh hồn của cô, tinh thần của cô, rời đi và đi đến một nơi khác? (Vâng) Nhưng cô đã nói rằng cô sẽ tạo ra một quả cầu khác.

G: Điều đó sẽ được thực hiện trong tương lai. Họ đã mất khả năng. Họ đã mất tất cả. Họ đã đánh mất sự đồng nhất của họ. Họ mất đi sự hiểu biết về Thượng Đế. Họ cho phép cái tôi của họ bước vào. Họ chỉ cho phép cá nhân chứ không cho phép toàn bộ. Tôi thấy chúng diễn ra ở tất cả mọi nơi của Vũ trụ.

D: Cô nghĩ tầm quan trọng của thời gian là gì, trước khi nó thay đổi?

G: Điều quan trọng là rất gần với Nguồn. Cảm giác như khi tôi ở với Nguồn thuở sơ khai. Tôi được phép hiện thân, nhưng vẫn kết nối với Nguồn.

D: Cô có biết tại sao nhóm thay đổi không?

G: Họ được bao bọc bởi sức mạnh của chính họ, của chính cảm giác của họ về sự sáng tạo. Quên rằng tất cả họ vẫn là một phần của Thượng Đế. Họ đã quên mất sự duy nhất. Tôi vẫn bị cuốn vào mớ hỗn độn của nó. Trái tim tôi vẫn ở với Thượng Đế và sự hợp nhất. Tôi đã giữ nó trong tim.

Sau đó, tôi đã hướng cô ấy rời khỏi cảnh đó. Và tôi khai thác tiềm thức của Gwen để có được một số câu trả lời. “Tại sao cô lại chọn điều này để chỉ cho cô ấy thấy ngày hôm nay?”

G: Cô ấy phải nhận ra được sức mạnh ẩn chứa bên trong. Chỉ khi tất cả hòa làm một, mới trở về với Thượng Đế. Và đó là lý do tại sao cô ấy hiện đang làm việc liên quan đến nam tính, nữ tính và trẻ em, bởi vì chúng tôi đang kiến tạo lại. Ba năng lượng đó là sự sáng tạo.

D: Nhưng thay vì chuyển về một cuộc sống quá khứ bình thường, cô ấy đã quay trở lại điểm khởi đầu.

G: Vâng, để cảm nhận tình yêu và sự hợp nhất một lần nữa của tất cả những gì đang có. Và để quan sát quá trình kiến tạo. Không có hình thức, không có hình dạng, tất cả là năng lượng trong một dòng chảy. Và để quan sát dòng chảy và cách các tia sáng hình thành.

D: Vậy kiếp trước của cô ấy không quan trọng hay sao?

G: Không. Cô ấy đã có rất ít tiền kiếp.

D: Tại sao điều đó lại quan trọng đối với cô ấy khi nhìn thấy một cuộc sống cụ thể đó?

G: Bởi vì khi đó, cô ấy đang ở một nơi mà cô ấy là một người cai trị. Và cô ấy đã đeo biểu tượng mà cô ấy nhận được khi đến thăm Ai Cập, đó là dấu hiệu của thần nữ. Biểu tượng là một hình xoắn ốc đi lên, xuyên qua lòng bàn tay, xuyên qua trái tim, hướng lên Thượng Đế. Kết nối với Thượng Đế và quay trở lại theo hình xoắn ốc, kết nối vào lòng bàn tay kia, qua trái tim. Nó là một biểu tượng nữ tính, nhưng cả hai hình xoắn ốc là sự kết nối của nam tính và nữ tính đến với nhau như một, thông qua tình yêu bằng cả trái tim.

D: Nhưng có vẻ như cả nhóm không phải là người thật, bởi vì họ được dịch chuyển đến đó.

G: Họ ở dạng vật chất, nhưng họ khác nhau từ khi bắt đầu trở lại hình dáng của con người. Chúng rất tinh tế đặc trưng cho hình dạng con người. Rất tinh tế, trong khi con người thời đó không được tinh luyện. Họ rất thô thiển.

D: Họ đã tạo ra những cơ thể đó?

G: Vâng, họ đã làm vậy. Họ muốn có một hình dạng mà con người có thể hiểu được mà không sợ hãi. Nhưng họ có nhiều năng lượng hơn con người.

D: Đó là lý do tại sao họ tạo ra quả cầu đó để cung cấp cho họ sự sống. (Vâng) Nhưng họ đã trở nên suy đồi. (Đúng) Vậy, điều đó cho thấy rằng ngay cả những sinh vật gần gũi với Chúa Trời cũng có thể trở nên đồi bại.

G: Thượng Đế luôn trải nghiệm. Không có tốt hay xấu. Chỉ có trải nghiệm. Cô ấy cần cảm thấy sức mạnh được hình thành ở bên trong, và tôi biết rằng cô ấy sẽ cảm nhận được. Sẽ đến lúc, phụ nữ sẽ bình đẳng với đàn ông, vì đàn ông sẽ nhận ra họ cần sức mạnh của người phụ nữ. Và người phụ nữ cần sức mạnh của người đàn ông để cùng nhau hòa làm một.

Gwen đã trải qua những trải nghiệm tâm linh bất thường ngay từ khi còn nhỏ. Có nhiều trải nghiệm cực kỳ sống động. “Có lý do gì mà cô ấy lại sống một kiếp sống, với tư cách là Gwen?”

G: Lời thề mà cô ấy đã thực hiện mang cô ấy trở lại vào lúc này. Cô ấy nói về việc bị cuốn vào. Cô ấy đã bị cuốn vào kiếp sống này để phụng sự, để mang lại sự hợp nhất đó, để níu giữ năng lượng của người phụ nữ. Cô ấy đã làm điều này ở các không gian khác, trên các hành tinh khác, không chỉ ở đây. Lần đó cô ấy ở nơi này trong hình dạng đó là một trong những lần đầu tiên cô ấy trải nghiệm vật chất. Và cô ấy nhìn thấy những gì xảy ra từ đó, và muốn làm cho nó đúng. Những kinh nghiệm tâm linh mà cô có được là dấu ấn nhỏ trên con đường hướng dẫn cô. Cô ấy phải cảm thấy được trao quyền bên trong để biết được sức mạnh mà cô ấy chứa đựng. Nếu cô ấy không trải qua những điều này, cô ấy không biết điều gì có thể xảy ra. Cô ấy có thể cảm nhận nó bên trong, cũng như bất kỳ ai cởi mở với nó. Nhưng cô ấy đã trải nghiệm chúng. Trải nghiệm trao quyền lực. - Tôi muốn cảm ơn bà vì cơ hội này để tôi được nói, được lắng nghe. Để cảm ơn bà và Gwen vì công việc các bạn làm. Thế giới cần ánh sáng của bà. Mỗi người đều đã thề sẽ có mặt ở đây vào thời điểm này, và Vũ trụ cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm. Bên cạnh Thượng Đế.

Chương 25
SỰ KHÁC BIỆT CỦA LUẬT SÁNG TẠO VÀ
ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ

Irene bước ra khỏi đám mây trong một cảnh tượng mà tôi đã trở nên quen thuộc. Nhiều khách hàng của tôi hiện đang đến đó. “Đó là ánh sáng, tất cả đều là ánh sáng. Ánh sáng tinh khiết và phúc lạc, hòa bình.”

D: Có cảm giác hoặc cảm xúc gì khác không?

I: (Cười) Cảm giác ở nhà. Thật tuyệt vời.

D: Tại sao cô gọi đó là nhà?

I: Chỉ là vì như vậy. Đó là nơi bình yên của tôi. Thật tuyệt.

D: Có ai khác ở với cô không, hay cô đang ở một mình?

I: Tôi cảm thấy có những người khác, nhưng họ không có bất kỳ hình hài nào. Tôi chỉ biết là có họ ở đó. Tôi cảm thấy như vậy. Thật tốt khi được trở lại đây. Tôi rất nhớ nơi này.

D: Tại sao cô lại rời khỏi nơi đó nếu nó rất đẹp?

I: Đã đến lúc cần sự giúp đỡ của tôi. Đó là thời điểm cần những quyền năng và sức mạnh to lớn. Vì vậy, tôi biết đó là thời điểm của tôi. Có rất nhiều người trong số chúng tôi và chúng tôi đã bàn luận về điều này. Đã đến lúc chúng tôi phải đi.

D: Cô nói về điều gì vậy?

I: Các vũ trụ, đa vũ trụ. Còn rất nhiều việc phải làm. Nhiều sự cân bằng, nhiều sự sáng tạo.

D: Cô cảm thấy cô không thể sáng tạo từ một nơi tuyệt đẹp, từ nhà ư?

I: Ồ, không. Điều đó không giống nhau. Sáng tạo bắt đầu từ đó, nhưng chỉ đơn thuần sáng tạo là không đủ. Sáng tạo cũng phải trải nghiệm, và đó là điều chúng tôi phải làm. Không chỉ để sáng tạo, mà còn để du hành và trải nghiệm để mang điều đó trở lại. Sẽ không tệ nếu có thể đưa người khác đi cùng. Đối với một số người trong chúng tôi đã chọn đi cùng nhau, và những người khác, rời xa nhau. Đó là một sự học hỏi. Nó giống như bắt đầu trong một nhóm lớn, và khi ta xây dựng sức mạnh của mình, ta có thể tìm hiểu khi nào thì đến lúc nên tách nhóm, gia nhập những nhóm khác và thực hiện những sáng tạo khác. Có rất nhiều, rất nhiều.

D: Vậy, ngay từ đầu, việc tách khỏi nhà sẽ dễ dàng hơn nếu cô có người khác đi cùng. (Đúng, đúng). Cô có biết cô phải đi tới đâu không?

I: Đến hành tinh đỏ trước.

D: Tại sao cô chọn hành tinh đó?

I: Màu đỏ cần được tạo ra đầu tiên. Đó là sự rung động của một hành tinh đỏ.

D: Có phải hành tinh đã được tạo ra, hay cô đã trợ giúp để tạo ra nó?

I: Chúng tôi chọn màu đỏ. Chúng tôi đã tạo ra sự rung động đó cho màu đỏ. Chúng tôi đã thực hiện việc đó.

D: Và vì màu đỏ quan trọng nên được lựa chọn đầu tiên?

I: Vâng, đó là công việc của chúng tôi. Chúng tôi phải chọn màu đỏ đầu tiên. Những người khác làm màu xanh lá cây và một số màu vàng. Mỗi nhóm tạo ra một màu khác nhau.

D: Có phải trước đó màu sắc không tồn tại?

I: Tất cả đều là màu trắng. Tất cả.

D: Ồ, là ánh sáng. (Vâng) Vậy, cô đã tạo ra màu sắc từ ánh sáng.

I: Vâng, đúng như vậy.

D: Và mỗi nhóm quyết định họ muốn tập trung vào một màu sắc khác nhau?

I: Ồ, có rất nhiều! Thật tuyệt diệu!

D: Vậy cô đã làm gì sau khi cô tạo ra màu đỏ?

I: Vậy, chúng tôi có thể tạo ra những thứ khác ở đó; những sáng tạo khác. Chúng tôi có thể thử nghiệm. Chúng tôi có thể chơi đùa.

D: Tôi đang cố gắng hiểu. Mỗi người đã làm điều đó với màu sắc riêng của họ? (Đúng) Và cô có thể chơi đùa, cô có thể tạo ra bất cứ thứ gì cô muốn. (Vâng) Và cô được phép làm những việc này?

I: Đó là một sự thỏa thuận mà tất cả chúng tôi đã đồng ý để thực hiện công việc này, vì vậy có lẽ sự cho phép không phải là từ thích hợp.

D: Nhưng trước đó không có gì ở đó?

I: Có tất cả; tất cả đều có tiềm năng, tất cả đều như vậy. Tất cả luôn như vậy, nó chỉ ở một dạng khác: Ánh sáng. Điều đó không giống như không có bất cứ thứ gì.

D: Và ánh sáng chứa đựng mọi thứ có thể có? Đó có thể là một cách để diễn đạt không?

I: Đồng ý. - Tôi không thích nó ở đằng này trên màu đỏ. Tôi để lại cái đó. Nó hơi đặc. Chúng tôi chỉ tạo ra với màu đỏ, thấy không? Màu đỏ không phải là một rung động nhanh. Nó đã ổn định. Tôi muốn thấy nó sẽ trông như thế nào.

D: Cô đã tạo ra thứ gì từ màu đỏ?

I: Một vũ trụ.

D: Ồ! Một vũ trụ hẳn sẽ rất lớn, phải không?

I: Phù! Không hẳn vậy. Tất cả chúng tôi đã tạo ra những vũ trụ của chúng tôi. Bà thích dùng từ: “vũ trụ”. Một từ ngớ ngẩn. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một cái và chúng tôi có thể có những gì chúng tôi muốn ở đó. Toàn bộ ý tưởng là tạo ra tất cả những màu sắc khác nhau này, giống như vũ trụ này. Và không chỉ là những màu cơ bản. Nó óng ánh và lấp lánh, với tất cả các màu sắc, nhưng không phải là màu sắc. Nó quay một hướng và nó là màu này, và nó quay theo một hướng khác nó là một màu khác. Để tạo ra càng nhiều càng tốt từ ánh sáng này. Ồ, có rất nhiều! Nhưng bà biết đấy, tôi cảm thấy nhàm chán, vì vậy tôi không ở lại quá lâu trong bất cứ thứ nào trong số chúng. Tôi thích bắt đầu thực hiện, sau đó rời đi và chuyển sang một số công việc khác.

D: Nhóm có đi với cô không?

I: Một số đã đi cùng, và một số thích điều đó, vì vậy họ đã ở lại. Đây là lúc chúng tôi bắt đầu tách ra.

D: Cô đưa gì vào vũ trụ sau khi cô tạo ra nó?

I: Đó là tùy thuộc vào ai đang thực hiện điều đó. Ta có thể làm tất cả mọi thứ. Ta có thể làm giống như họ, với các hành tinh. Nhưng chúng không nhất thiết phải tròn trịa như ở đây. Chúng có thể là bất cứ thứ gì. Chúng có thể có tất cả các hình dạng. Và sau đó tất cả đều có một rung động. Vì vậy, ta có sự rung động của màu sắc và sự rung động của hình dạng. Và sau đó tất cả đều có âm thanh.

D: Mỗi thứ có một âm thanh?

I: Ồ, vâng. Một số có nhiều hơn một âm thanh. Và nếu chúng đến gần nhau, chúng sẽ phát ra âm thanh khác. Điều đó thật thú vị.

Nghe có vẻ giống như lý thuyết về “âm nhạc của những quả cầu”.

D: Vậy, cô không bao giờ biết nó sẽ trở thành những thứ gì? Thật bất ngờ.

I: Vâng. Thật thú vị.

D: Tôi nghĩ rằng có những quy luật của vũ trụ mà mọi thứ phải được định hình theo một cách nhất định.

I: Có thể trong vũ trụ này, nhưng không phải trong những thứ đó.

D: (Cười) Vậy, chúng có thể là bất cứ hình dạng nào cô muốn.

I: Tất nhiên rồi.

D: Chúng tự tạo ra âm thanh hay do cô tạo ra?

I: Ồ, tất nhiên là do chúng tôi tạo ra, bởi vì chúng tôi tạo ra tất cả. Vậy là chúng tôi tạo ra đấy. Nhưng hãy xem, khi chúng tôi tạo ra các hình dạng, chúng tôi không biết chính xác âm thanh sẽ như thế nào. Chúng tôi đưa âm thanh vào. Chúng tôi chơi đùa với nó, chỉnh sửa nó. Đó là bởi vì hai âm thanh kết hợp với nhau và tạo ra một âm thanh mới.

D: Rồi sau đó tạo thành âm nhạc ư? (Đúng) Vậy còn việc cô nói rằng cô không thích màu đỏ sau khi cô tạo ra nó thì sao?

I: Chà, tôi có xu hướng dễ cảm thấy buồn chán. Không phải là có điều gì sai trái với điều đó. Tôi vừa mới thực hiện xong. Màu sắc của sự rung động rất đậm đặc. Chúng tôi đã tạo ra âm thanh để giải quyết vấn đề đó. Và điều đó đã hữu dụng, nó thực sự có ích. Nhưng bà biết không, chỉ toàn màu đỏ? Khi bà ở đó với nó, bà sẽ thấy nhàm chán, như vậy là hơi quá.

D: Vậy sau khi cô tạo ra các hành tinh, cô có tạo ra bất cứ thứ gì trên các hành tinh không?

I: Còn tùy. Có một số hành tinh tôi tạo ra vật thể, một số thì không. Giống như với màu đỏ, tôi đã giúp tạo ra màu đỏ, giúp tạo ra hình dạng, âm thanh, mô hình chuyển động của các hình dạng trong vũ trụ. Chúng đều là các mô hình khác nhau vì các mô hình khác nhau có thể tạo ra các âm thanh khác nhau.

D: Ý cô là cách chúng di chuyển và quay vòng?

I: Chà, không hẳn là quay vòng. Đó là ở đây, vũ trụ này. Trong một vũ trụ khác, sẽ có những thứ tám-mắt và quay vòng. Nó không giống nhau. Không giống một chút nào cả.

D: Không có định luật vật lý? Những thứ đó phải thực hiện theo một quy tắc nhất định chứ?

I: Vâng, Quy tắc đỏ. Nhưng quy tắc màu đỏ không giống với quy tắc màu hồng, hoặc quy tắc màu cam, hoặc quy tắc màu xanh lá cây, hoặc ... không. Miễn là chúng không can thiệp hoặc làm hại bất cứ cái gì khác, mỗi màu sắc có thể có quy tắc riêng của mình.

Có vẻ như các định luật cơ bản về ý chí tự do và không can thiệp mở rộng đến cả các hành tinh và vũ trụ.

D: Vậy, các hành tinh có thể di chuyển và quay vòng theo bất cứ cách nào chúng muốn. Đó có phải là ý của cô không?

I: Không. Các hành tinh màu đỏ phải tuân theo các quy tắc màu đỏ, và các hành tinh màu cam tuân theo các quy tắc màu cam, và các hành tinh ánh kim tuân theo các quy tắc ánh kim. Và sau đó khi tất cả chúng đến bất cứ nơi đâu gần nhau - bởi vì bà biết đấy, chúng đều tương tác - và tùy thuộc vào độ rung của chúng, ta có thể đặt chúng chồng lên nhau. Miễn là chúng sẽ không gây trở ngại cho nhau.

D: Vậy, có một số quy tắc của sự sáng tạo. Nhưng sau đó, nếu cô cảm thấy mệt mỏi với điều đó và muốn đi đến một nơi khác, liệu vũ trụ đó có tan biến và sụp đổ không? Hay nó vẫn còn đó?

I: Ồ, không, nó ở đó, bởi vì những người khác đã ở lại với nó. Ban đầu, có cả một nhóm chúng tôi muốn tạo ra, và các nhóm khác nhau tạo ra các màu sắc khác nhau. Và các nhóm khác nhau có thể chọn ở lại với màu sắc đó một thời gian và tiếp tục phát triển màu sắc đó. Và sau đó trải nghiệm cuộc sống, như nó vốn có, ở đó. Hoặc họ có thể tách ra và đi đến những nơi khác. Đối với một số người họ phải ở trong cõi màu đỏ đó và trải nghiệm điều đó ở mức độ đầy đủ của nó. Trong khi đối với những người khác họ đi đến những nơi khác và trải nghiệm.

D: Vậy, chừng nào có một số nhóm vẫn còn ở lại, thì vũ trụ vẫn tồn tại? (Đúng) Nó không tan biến. Tôi nghĩ có lẽ cô đã tạo ra, và sau đó nó sẽ lại biến mất.

Trong một chương khác sẽ giải thích điều này rõ hơn, nơi những sinh mệnh đó được phép thực hành sáng tạo, và nếu nó không diễn ra theo cách họ muốn, nó sẽ tan biến. Điều này được thực hiện ở một nơi đặc biệt dành riêng cho việc này, luyện tập, chơi đùa với năng lượng, cho đến khi có thể thành thạo. Sau đó, nó sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì khác.

I: Một số có thể như vậy nếu ta lựa chọn như vậy. Nhưng không, phần lớn họ đều ở lại.

D: Nhưng sau đó cô cũng có thể đặt sự sống và sinh vật trên những hành tinh này nếu cô muốn chứ?

I: Những người ở lại có thể làm được điều đó. Hoặc ta có thể đi loanh quanh và là người tạo ra sự khởi đầu của tất cả. Và một số sẽ ở lại lâu hơn và tạo ra nhiều hơn, sau đó rời đi. Hoặc một số bị lôi cuốn bởi tạo hóa, họ chỉ ở lại và ở lại đó cho đến khi họ trải qua tất cả những gì họ phải trải qua.

D: Ý cô là, thuở ban đầu, họ tạo ra mọi thứ trên thế giới?

I: Những người ở lại, họ đã làm điều đó dần dần. Tôi đã không ở lại. Tôi tiếp tục du hành.

D: Nhưng họ tạo ra mọi thứ trên hành tinh như: thực vật, nước ư?

I: Đúng. Họ sẽ tạo ra mọi thứ để hình thành nên những hành tinh đó. Và trong một số, mọi thứ đều có màu đỏ. Trong màu đỏ, luôn luôn đỏ. Các sinh vật có màu đỏ. Họ không có thực vật trong vũ trụ đỏ. Điều đó không cần thiết.

D: Nhưng nếu họ tạo ra động vật, hoặc sinh vật, họ có quyết định thử nghiệm những sinh vật đó không? Hay họ chỉ quan tâm đến việc tạo ra chúng?

I: Họ có vẻ không nghĩ giống như bà về sinh vật.

D: Hãy nói cho tôi nghe về điều đó.

I: Về màu đỏ, nó có nhiều hơn .... Được rồi, hãy nghĩ về một con cá đuối trên Trái đất. Bây giờ làm cho nó trong suốt và kéo dài ra. Và sau đó đặt một hình bầu dục ở giữa. Có một số như vậy, có thể đi lang thang trên bề mặt.

D: Họ chỉ sử dụng trí tưởng tượng của họ để tạo ra bất cứ điều gì họ muốn ư? (Đúng) Vậy điều gì đã giữ cho những sinh vật này sống sót sau khi chúng được tạo ra?

I: Trong màu đỏ, đó chỉ đơn giản là bầu không khí. Họ không có sự tiêu hóa. Họ không lấy thức ăn và thải ra chất thải. Họ chỉ tồn tại và trải nghiệm.

D: Vậy, họ không cần thành phần của sự sống ở bên trong?

I: Họ là một thành phần của sự sống. Họ độc lập.

D: Tôi đang cố gắng hiểu và so sánh điều này với những gì chúng tôi thường biết đến trên Trái đất. Chúng tôi nghĩ rằng họ phải có một thành phần của cuộc sống ở bên trong để có thể tồn tại.

I: Họ chính là thành phần sự sống.

D: Điều này có nghĩa là cuối cùng họ đã chết?

I: Đúng. Họ không có cách nào để tạo ra thêm nữa.

D: Tôi hiểu rồi. Họ không thể sinh nở. (Không) Vậy hành tinh sẽ chết một lần nữa, phải không? (Đúng) Vậy điều gì xảy ra?

I: Tôi không ở đó. Tôi không biết. Tôi rời đi sau đó.

D: Cô đã quyết định đi đâu?

I: Tôi đi khắp mọi nơi.

D: Vậy là cô không ở cùng nhóm đó nữa?

I: Đúng vậy. Tôi luôn là người tò mò. Tôi muốn quan sát những gì đang xảy ra.

D: Cô quyết định đi đâu tiếp theo?

I: Vào trong một cấu trúc rung động.

Tôi không biết đó là cái gì. Tìm thấy trong từ điển từ gần giống là: mao trong sinh học có nghĩa: một cấu trúc rung động dạng sợi vi mô ngắn

D: Đó là cái gì?

I: Tôi không chắc lắm. Nó trông giống như một kim tự tháp nằm trong một kim tự tháp với một góc của nó bị khuyết và bẻ cong xuống.

D: Cô không có mong muốn chuyển sang một màu khác ư?

I: Không, tôi đã được triệu hồi đến một cấu trúc rung động.

D: Ai triệu hồi cô?

I: Một cấu trúc rung động đã gọi cho tôi. Ở đó cần tôi.

D: Tôi băn khoăn không biết ai ra lệnh cho cô.

I: Không, tôi tự biết thôi.

Tôi ngày càng bị thuyết phục rằng linh hồn (tinh thần?) Giống như một tác nhân tự do, nếu đó là thuật ngữ chính xác, ngay từ thuở ban đầu. Dù ít hay nhiều, nó đã làm được những gì nó muốn làm và đi đến bất cứ nơi nào nó cảm thấy cần phải đến mà không cần hướng dẫn để làm như vậy. Có vẻ như, sau khi nó bị cuốn vào các chu kỳ sinh sản và tái sinh và nghiệp, nó đã bị ô nhiễm. Nó không còn có thể được tin tưởng để đưa ra quyết định của riêng mình. Nó cần chỉ dẫn để giúp nó thoát ra khỏi vũng lầy. Sau đó, các hội đồng gồm những bậc thầy, những người lớn tuổi và những người hướng dẫn trở nên cần thiết, để linh hồn cuối cùng có thể quay trở lại trên con đường phát triển, trở về Nguồn. Nó phải thoát ra khỏi trải nghiệm của nó và sự lãng quên điểm xuất phát. Đây dường như là một giả thuyết mà tôi đang chiêm nghiệm.

D: Cô phải làm gì ở đó?

I: Tôi đang đi tìm hiểu. Đó là một căn phòng rộng mở. Họ đang làm điều gì đó ở đây. Và có một cái gì đó ở bên trong nó, và gần giống như nó đã bị bỏ rơi.

D: Đó là ở bên trong cấu trúc kim tự tháp ư?

I: Đúng. Tôi không nhìn thấy ai, nhưng có ánh sáng ở góc này. Và các bức tường giống như một tấm kim loại! Tôi cảm thấy rằng nếu tôi gõ vào chúng, nó sẽ làm tai tôi đau.

D: Âm vang rất lớn ư?

I: Đúng. Tôi đang tìm xem có gì khác trong phòng này. Có cái gì đó ở đây - giống như một nửa cái vỏ của con tàu vũ trụ với ánh sáng xung quanh, trên thành của nó. Và ồ! Xung quanh đây đều có các cửa sổ, nhưng tôi không thể nhìn xuyên ra bên ngoài. Nhưng tôi có cảm giác rằng ai đó đang quan sát ở phía bên kia của những khung cửa sổ đó. Họ đang quan sát cái gì đó trong cái vỏ đó. Tôi cảm thấy điều đó dù không nhìn thấy họ. Và tôi ở đây để ngăn chặn họ khỏi những gì đang xảy ra. Điều này là không đúng. Điều này sẽ không tiếp tục. Điều này phải dừng lại. Nó chống lại ... điều đó là sai trái. Là sai trái.

D: Tại sao điều đó lại là sai trái?

I: Nó đang gây ra đau đớn, nó đang gây ra rất nhiều đau đớn. Nó đang làm rối tung cả hành tinh này. Những người này đang làm cái gì vậy? Họ là ai? Họ đang làm gì? Thật kinh khủng! (Thở dài) (Một vài hơi thở rất sâu, như thể đang thổi.)

D: Cô đang làm gì vậy?

I: Tôi phải ra khỏi đây, và thật nhanh chóng. Bây giờ nó đang tan rã ở đây. Tôi phải ra ngoài.

D: Cô đã làm gì?

I: Tôi dừng lại tất cả.

D: Có vẻ như cô thổi bay nó.

I: Tôi đã làm vậy.

D: Điều đó khiến nó tan rã? (Đúng). Cô có đủ sức mạnh để làm điều đó ư?

I: Tất nhiên rồi.

D: Để phá hủy toàn bộ nơi này? Hay toàn bộ hành tinh?

I: Đầu tiên là nơi này.

D: Họ đã làm gì mà họ không nên làm?

I: Tôi không biết họ là ai. Những người mất tích hay lạc lối? Họ say mê với nỗi đau. Họ sẽ bị phong ấn trên hành tinh này. Hành tinh này hiện đã bị phong ấn.

D: Những sinh mệnh này đã tạo ra nỗi đau cho những kẻ khác trên hành tinh đó?

I: Đúng. Họ bị niêm phong ở đó. Những người khác đã ra đi.

D: Những người bị bọn họ làm hại ư?

I: Đúng. Tôi đại loại là làm cho bọ họ tan rã. Nhưng không sao đâu. Không phải tan rã theo cách tồi tệ - mà là đưa họ về dạng tinh thần.

D: Bởi vì cô không thể tiêu diệt tinh thần, đúng không?

I: Không. Họ sẽ trở lại để được chữa lành và nghỉ ngơi. Như những người khác, những người đã gây ra nỗi đau bị phong ấn ở đó.

D: Họ không thể rời khỏi nơi đó ư?

I: Không. Họ bị phong ấn trên hành tinh đó.

D: Họ không bao giờ có thể chết hoặc đầu thai?

I: Không. Họ phải trải nghiệm những gì họ đã làm. Tôi sẽ quay lại và kiểm tra họ định kỳ. Một khi họ có thể nhận ra và hoàn tác những gì họ đã làm, họ sẽ được tự do trở lại. Họ sẽ có cơ hội phát triển trở lại.

D: Nhưng nếu những người trong nhóm của cô tạo ra tất cả các hành tinh này, tại sao họ lại tạo ra thứ gì đó tiêu cực như vậy?

I: Ồ, họ không tạo ra. Đó là một thời gian rất lâu trước đây. Tôi đã thực hiện một bước nhảy vọt. Đó là lý do tại sao tôi được gọi đến đó. Điều này không thể tiếp tục.

D: Có thể không những người đã tạo ra những hành tinh và những sinh mệnh đó quay lại và làm gì đó à?

I: Có gì đó rối loạn. Họ cần một sức mạnh lớn hơn. Họ chỉ cần điều đó dừng lại. Thời gian trôi đi, họ sẽ tiến bộ. Chúng tôi đang hy vọng. Khi tôi đang cảm nhận họ, đó là kế hoạch của tôi.

Điều này có giống như những gì Gary đã nói không? (Trong Chương 38 “Giải pháp cuối cùng.”) Anh ấy được chỉ định ở đây trên Trái đất để trở thành giải pháp cuối cùng nếu thế giới không cùng hành động. Anh ta có một sức mạnh tương tự để tiêu diệt hoặc làm tan rã, và có lẽ là phong ấn hành tinh. Hiện tại anh ta chỉ được giao nhiệm vụ chờ đợi và quan sát.

I: Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của những người bị bọn họ làm hại. Đó là những gì đã triệu hồi tôi tới đó.

D: Vậy cô đã làm công việc mà cô cảm thấy cần phải làm. Cô đã giải phóng những linh hồn đó, những tinh thần đó. (Đúng) Bây giờ cô định làm gì?

I: Tôi sẽ dạo chơi.

D: Và như cô đã nói, cô có những bước nhảy vọt, phải không? (Đúng) Cô thấy gì ở hiện tại, hoặc cô cảm thấy bị lôi cuốn vào điều gì?

I: Tôi tiếp tục nghe thấy, “Mary Melissa. Mary Melissa. Mary Melissa.” Một bé gái - Cô ấy đang chơi đùa ngoài trời. Cô ấy đang chơi đùa với các tiểu thiên tiên. Ồ, họ thật đáng yêu. Hôm nay họ khá bận rộn. Họ đang làm việc giữa những bông hoa. Họ đang chơi đùa. Họ đang cưỡi những con bươm bướm. Tại sao ư, tôi không biết. Họ có đôi cánh của riêng mình. Tôi nghĩ rằng điều đó khá thú vị. Mary Melissa có một dải ruy băng dài màu xanh trên tóc và mái tóc xoăn dài màu nâu. Trời phải có gió, vì tóc cô ấy đang bay. Và bây giờ cô ấy đang nằm sấp để quan sát những con kiến.

D: Mục đích của các tiểu thiên tiên là gì?

I: Ồ, để giúp đỡ vương quốc thiên nhiên. Chà, không nhất thiết phải là vương quốc tự nhiên, bởi vì mọi thứ đều là tự nhiên, ngoại trừ những thứ có hình dạng. Họ thực sự canh giữ, bảo vệ và chăm sóc hoa lá, cây cối và mọi thứ thuộc về thiên nhiên. Nhưng sau đó chúng tôi nhận được tự nhiên bị trộn lẫn. Chúng tôi nghĩ về tự nhiên chỉ là thiên nhiên, như cây cối và mọi thứ. Nhưng nó thực sự là những chiếc gối, những chiếc xe và mọi thứ có hình dạng.

D: Điều đó giống như nói rằng đó là tất cả là sự sống?

I: Mọi thứ có hình dạng. Đó là vương quốc thiên nhiên.

D: Những sinh linh bé nhỏ này được tạo ra để giúp đỡ và chăm sóc thiên nhiên?

I: Và để tận hưởng nữa, để mang lại niềm vui. Vì họ có rất nhiều niềm vui. Mary Melissa thích chơi với họ. Họ mong muốn được chơi với cô ấy mọi lúc mọi nơi. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ nằm ngửa và họ chạy vòng quanh cô ấy. Hoặc nếu cô ấy đưa tay ra, họ thậm chí sẽ đến và ngồi trên ngón tay cô ấy. Họ yêu cô ấy, và cô ấy yêu họ.

D: Có phải những người khác cũng chơi với Mary Melissa và các tiểu thiên tiên không?

I: Ồ, không! Mẹ của cô ấy không thích bất cứ điều gì vô nghĩa!

D: Bà ấy không tin ư?

I: Ồ, không! Mẹ của cô ấy không phải là một người dễ chịu. Vì vậy, tôi nghĩ Mary Melissa đi chơi với các nàng tiên chỉ để cảm nhận niềm vui.

D: Để thoát khỏi mẹ cô ấy?

I: Tôi nghĩ vậy.

D: Tại sao cô nghĩ rằng cô bị thu hút bởi Mary Melissa?

I: Tôi không chắc lắm. Tôi đang tìm hiểu lý do tại sao tôi phải gặp cô bé ấy. - Ồ! Tôi đang bảo vệ cô bé khỏi người mẹ. Tôi đã gửi các nàng tiên đến chơi với cô ấy.

D: Nhưng điều đó cũng khiến cô ấy gặp rắc rối, phải không?

I: À đúng, nhưng nếu không có các tiểu thiên tiên, Mary Melissa sẽ không còn sống nữa. Cuộc sống của cô bé thật tồi tệ, tôi nghĩ cô bé sẽ ra đi. Nó cho cô ấy một nơi an toàn, để giữ tinh thần của cô ấy tiếp tục sống cho đến khi cô bé lớn lên. Tôi đã gửi đi các tiểu thiên tiên, và họ đang dạy dỗ cô bé: cô ấy là ai, và ánh sáng của cô ấy là gì. Và những thiên thần của cô bé đang tụ họp. Bà thấy đấy, chúng tôi phải bắt đầu với các tiểu tiên và sau đó làm việc theo cách của chúng tôi đến các thiên thần. Họ đang giúp cô bé nhận ra rằng cô bé có những thiên thần hộ mệnh, và cô bé sẽ luôn có họ và hướng dẫn để giúp đỡ.

D: Có vẻ như cô cũng là một trong những người bảo vệ này, phải không?

I: Trong một thời gian ngắn, tôi chắc chắn là như vậy.

D: Được rồi. Hãy chuyển dời tới thời điểm phía trước. Cô có ở lại với Mary Melissa lâu không?

I: Chỉ đủ để thấy cô bé trưởng thành.

D: Cô đã luôn bảo vệ cô bé. (Đúng) Vậy cô đi đâu?

I: Ondonga? (Phiên âm)

Tôi không hiểu được. Cô ấy lặp lại, “Ondonga. Đó dường như là một nơi nào đó giống như Châu Phi, một khu rừng rậm. Tôi ở với một cậu bé. Tên của cậu bé là Ondonga.”

D: Ồ, đó là tên của cậu bé. Cô phải làm gì ở đó với cậu bé à?

I: Để tôi xem. - Ồ! (Ba hơi thở gấp gáp, sau đó là một tiếng thở dài.) Cậu bé an toàn rồi. Bây giờ tôi có thể đi. Thật nhanh chóng.

D: Cô đã làm gì?

I: Có một con hổ đang rình mò lên phía sau cậu bé. Ồ, nó thật nhanh!

D: (Cười) Cô đã làm gì con hổ?

I: Tôi đã thổi bay nó.

D: Cậu bé có biết mình đang gặp nguy hiểm không?

I: Không, cậu bé đang chơi đùa. Cậu bé sẽ không bao giờ biết. Nhưng cậu bé sẽ lớn lên để trở thành người chữa bệnh cho bộ tộc của mình. Điều quan trọng là phải giữ cho cậu ấy an toàn. Đó là một trong những lần nhanh chóng! (Cười) Cậu bé khá dễ thương.

D: Được rồi, chúng ta hãy tiến về phía trước. Đến thời điểm mà cô muốn trở thành một con người, loài người, thay vì quan sát và bảo vệ họ? Điều gì đã xảy ra?

I: Thời kỳ thay đổi. Tôi ở đây để thay đổi. Tôi ở đây để giúp đỡ những rung động của Đất Mẹ. Đây là công việc tuyệt vời cần được thực hiện, và nhiều người trong chúng tôi được triệu hồi.

D: Cô đã bao giờ từng ở trong một thân xác trước khi được triệu hồi đến đây chưa?

I: Không thấy. Kỳ lạ, nên có. Hầu hết mọi người đều như vậy.

D: Vậy, cô chủ yếu làm công việc bảo vệ này?

I: Có vẻ như vậy.

D: Đó là một công việc rất có giá trị và quan trọng. (Đúng) Vậy, ai đã triệu hồi cô đến đây để thay đổi?

I: Tôi chỉ biết vậy. - Rất khó ở trong một cơ thể. Khá hạn chế. Cũng rất khó khăn cho mẹ tôi khi sinh ra tôi. Năng lượng quá mạnh mẽ đối với cô ấy.

Đây có phải là những gì đang xảy ra? Những tinh thần bình thường của con người đã ở trên Trái đất trong nhiều kiếp, tích lũy nghiệp chướng đang rời đi. Và được thay thế bằng cách này hay cách khác bởi những tinh thần cao cấp hơn, những người sẽ có thể xử lý những căng thẳng. Ngay cả những người bình thường đang làm công việc thiên thần hộ mệnh cũng được triệu hồi, cũng như những linh hồn cao cấp hơn. Họ sẵn sàng rời khỏi “ngôi nhà” của mình để đến đây và hỗ trợ trong thời khắc quan trọng này. Những con người khác đang ở lại đang điều chỉnh cơ thể của họ để xử lý sự gia tăng của sự thay đổi tần số rung động. Những người không thể điều chỉnh, đang rời khỏi hành tinh.

I: Tôi không ở bên trong bà ấy khi bà ấy mang thai tôi. Tôi đến tại thời điểm bà ấy hạ sinh và gần như hạ gục bà ấy. Các thiên thần đã đến và giúp đỡ bà ấy.

D: Cô có thể mang tất cả năng lượng của mình vào cơ thể đứa trẻ sơ sinh đó vào thời điểm đó không?

I: Không, không, không, không, không. Tôi sẽ khiến bà ấy nổ tung.

D: Vậy, cô chỉ mang một phần của mình vào đó?

I: Tôi có thể mang nhiều hơn khi tôi cần.

D: Vậy, đây là kiếp sống của sinh mệnh cô đang thông qua cô ấy để nói chuyện hiện tại? (Đúng) Và đây sẽ là trải nghiệm đầu tiên của cô trong cõi vật chất. Có đúng không?

I: Đúng, rằng tôi có thể được triệu hồi trở lại. Tôi ở đây để giúp đỡ những người khác.

D: Có khó khăn trong quá trình lớn lên không? Sự trải nghiệm?

I: Chưa bao giờ phù hợp cả. Chưa bao giờ.

D: Có phải cô lo sợ một khi cô đã ở đây, cô có thể gặp khó khăn?

I: Pffft! Không phải! Không, không thể bị kẹt. Có quá nhiều sự giúp đỡ, quá nhiều quền năng.

D: (Cười) Tôi đã nghĩ đến nghiệp chướng.

I: Không, tôi không có điều đó.

D: Cô phải làm gì về sự thay đổi?

I: Chúng tôi có nhiều người ở đây để giúp đỡ Mẹ trái đất với những thay đổi. Để giúp đánh thức người khác bằng cách của người thường. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có xu hướng muốn rời đi.

D: Cô làm điều đó như thế nào?

I: Bà sẽ gọi đó là “ngủ” hay “thiền”.

D: Cô có thể thoát ra khỏi cơ thể không?

I: Có. Trên thực tế, một trong những vấn đề của tôi là ... thích đi bộ đường dài. Thật khó để có thể điều khiển đủ để giữ cho bàn chân cân bằng. Đó là một thách thức.

D: Ý cô là khi cô thoát xác một lúc và quay lại?

I: Tôi muốn nói rằng, khó khăn của tôi là hiện diện ở đây. Một phần trong tôi có xu hướng rất muốn rời khỏi. Thực ra, tôi có nhiều phần du hành cùng một lúc nhiều địa điểm, vì vậy đây chỉ là một phần rất nhỏ của tôi ở đây.

D: Vậy khi Irene đang thiền hoặc đang ngủ, cô rời khỏi và đi đâu đó?

I: Ở kia, và - mặc dù nghe có vẻ rất lạ - tôi làm điều đó ngay cả khi tôi đang làm mọi thứ khác. Tôi có nhiều việc phải làm cùng một lúc.

D: Vậy, cô có thể làm điều đó, và cơ thể vẫn hoạt động?

I: Đúng vậy. Tôi cũng có những thân thể khác hoạt động ở những nơi khác.

D: Tại sao cô làm điều đó?

I: Để đạt được nhiều nhất có thể.

Điều này rất giống với những gì được mô tả trong Chương 21, nơi người phụ nữ nhớ rằng đã sống trong nhiều cơ thể cùng một lúc.

D: Vậy, tất cả những cơ thể khác cũng ở đây để trải nghiệm sự thay đổi?

I: Ở các múi giờ khác nhau, như nó đã từng. Thật khó để giải thích. Tôi có thể ở mọi nơi mọi lúc, và nhận thức được mình đang ở đây ngay bây giờ. Tôi không phải lúc nào cũng nhận thức được tất cả các không gian mà tôi đang hiện diện.

Trong trạng thái ngủ, tôi còn hơn thế nữa; hoặc một trạng thái thiền định. Nhưng tôi nhận thức được tất cả những điều này đang diễn ra đồng thời. Nó giống như ở chổ mua sắm tốt (hoặc Wal-Mart) và ở giữa tất cả các máy thu hình. Và sau đó tất cả các tivi được xếp chồng lên nhau một triệu câu chuyện hiện lên và một triệu câu chuyện kết thúc, tất cả đều hiển thị một thứ gì đó khác nhau. Và rồi bạn đang ở tất cả các màn hình và tất cả những nơi đó. Những gì xảy ra giống như vậy. Đó là một mô tả khá tốt.

D: Vậy, khi cô quyết định nhập vào một cơ thể vật lý, cô đã phân ra thành nhiều phần. Nếu đó là một cách hay để giải thích điều đó?

I: Không, không phải phân ra nhiều phần. Vẫn là một, có thể đưa một ý thức vào hình dạng đó. Điều này rất khó giải thích, bởi vì trong tất cả các hình dạng khác, đều có ý thức này.

D: Vậy, khi cô quyết định trở thành một con người, cô quyết định ở trong nhiều cơ thể khác nhau cùng một lúc.

I: Đúng. Và sau đó, trong tất cả các hình thức khác, tất cả chúng cùng một lúc. Bà biết đấy, hình thức tinh thần, người ngoài trái đất có rất nhiều trong số đó. Điều đó thật thú vị! Và tất cả ở các chiều không gian khác nhau, thực sự kỳ lạ.

D: Điều này xảy ra sau khi cô quyết định không làm người giám hộ nữa.

I: Đúng, mặc dù hiện tại nhiều phần của tôi cũng đang làm điều đó. Irene không thể hiểu làm thế nào mà tất cả những điều này lại có thể xảy ra.

D: Vâng, thật khó để loài người chúng tôi hiểu được những điều này.

I: Điều này khá khó hiểu, nhưng tôi biết nó đúng là như vậy.

Có thêm thông tin về sự vỡ vụn và phân mảnh của thể xác linh hồn chính, và những mảnh vỡ rời ra để trải nghiệm cuộc sống của chính họ trong Vũ trụ xoắn, Quyển hai.

D: Vậy Irene phải làm gì với điều này?

I: Cô ấy có những sức mạnh rất lớn. Sự hiện diện đơn thuần của cô ấy đã thay đổi mọi người. Nếu cô ấy nghĩ về họ, họ sẽ thay đổi.

D: Ý cô là gì, họ thay đổi ư?

I: Họ bắt đầu thức tỉnh. Để nhớ ra được họ là ai.

D: Họ là ai?

I: Họ là ánh sáng thuần khiết và tình yêu.

D: Và họ đã quên mất điều đó?

I: Ồ, đúng vậy. Khá là buồn. Nhưng đó điều quan trọng, rất quan trọng, Irene phải làm việc của mình. Rằng cô ấy vẫn vững vàng, rằng cô ấy không bị lạc trong cảm xúc của những người không thức tỉnh nhanh như cô ấy mong muốn. Của những người dường như không thức tỉnh. Và để tôn vinh họ, và yêu thương họ, nhưng để không bị cuốn vào cảm xúc của người Trái đất đó. Vì cô ấy bị yếu đi khi cảm thấy buồn vì họ. Không có nỗi buồn, vì họ chỉ có ánh sáng và tình yêu.

D: Vâng, tất cả họ đều đang học hỏi những bài học của riêng mình.

I: Đúng. Trong khu vực cô ấy sinh sống, rất cần ánh sáng vĩ đại. Ánh sáng vĩ đại. Và nhiều người đang chờ đợi cô ấy. Có một tia sáng mà cô ấy có thể ban phát sẽ giúp đỡ họ. Ồ, giống như họ bùng nổ trong ánh sáng của họ, và sau đó tia sáng của họ bùng nổ và làm điều tương tự với những người khác. Nó khá đẹp. Nó giống như một màn bắn pháo hoa. Tất cả đều rất tích cực, là tình yêu và ánh sáng rực rỡ nhất mà người ta có thể tưởng tượng được.

D: Khi chúng ta bắt đầu phiên thôi miên ngày hôm nay, tại sao cô lại chọn khởi đầu bằng sự tồn tại của cô ấy ở những khoảnh khắc khởi điểm?

I: Nó giống như một món quà, một khoảnh khắc hạnh phúc. Để ban cho cô ấy giây phút hạnh phúc. Niết bàn đó, phúc lạc đó, ngôi nhà đó tiếp thêm năng lượng cho cô ấy. Cô ấy biết điều đó. Cô ấy mong muốn được ở đó.

Irene bước ra khỏi đám mây trong một cảnh tượng mà tôi đã trở nên quen thuộc. Nhiều khách hàng của tôi hiện đang đến đó. “Đó là ánh sáng, tất cả đều là ánh sáng. Ánh sáng tinh khiết và phúc lạc, hòa bình.”

D: Có cảm giác hoặc cảm xúc gì khác không?

I: (Cười) Cảm giác ở nhà. Thật tuyệt vời.

D: Tại sao cô gọi đó là nhà?

I: Chỉ là vì như vậy. Đó là nơi bình yên của tôi. Thật tuyệt.

D: Có ai khác ở với cô không, hay cô đang ở một mình?

I: Tôi cảm thấy có những người khác, nhưng họ không có bất kỳ hình hài nào. Tôi chỉ biết là có họ ở đó. Tôi cảm thấy như vậy. Thật tốt khi được trở lại đây. Tôi rất nhớ nơi này.

D: Tại sao cô lại rời khỏi nơi đó nếu nó rất đẹp?

I: Đã đến lúc cần sự giúp đỡ của tôi. Đó là thời điểm cần những quyền năng và sức mạnh to lớn. Vì vậy, tôi biết đó là thời điểm của tôi. Có rất nhiều người trong số chúng tôi và chúng tôi đã bàn luận về điều này. Đã đến lúc chúng tôi phải đi.

D: Cô nói về điều gì vậy?

I: Các vũ trụ, đa vũ trụ. Còn rất nhiều việc phải làm. Nhiều sự cân bằng, nhiều sự sáng tạo.

D: Cô cảm thấy cô không thể sáng tạo từ một nơi tuyệt đẹp, từ nhà ư?

I: Ồ, không. Điều đó không giống nhau. Sáng tạo bắt đầu từ đó, nhưng chỉ đơn thuần sáng tạo là không đủ. Sáng tạo cũng phải trải nghiệm, và đó là điều chúng tôi phải làm. Không chỉ để sáng tạo, mà còn để du hành và trải nghiệm để mang điều đó trở lại. Sẽ không tệ nếu có thể đưa người khác đi cùng. Đối với một số người trong chúng tôi đã chọn đi cùng nhau, và những người khác, rời xa nhau. Đó là một sự học hỏi. Nó giống như bắt đầu trong một nhóm lớn, và khi ta xây dựng sức mạnh của mình, ta có thể tìm hiểu khi nào thì đến lúc nên tách nhóm, gia nhập những nhóm khác và thực hiện những sáng tạo khác. Có rất nhiều, rất nhiều.

D: Vậy, ngay từ đầu, việc tách khỏi nhà sẽ dễ dàng hơn nếu cô có người khác đi cùng. (Đúng, đúng). Cô có biết cô phải đi tới đâu không?

I: Đến hành tinh đỏ trước.

D: Tại sao cô chọn hành tinh đó?

I: Màu đỏ cần được tạo ra đầu tiên. Đó là sự rung động của một hành tinh đỏ.

D: Có phải hành tinh đã được tạo ra, hay cô đã trợ giúp để tạo ra nó?

I: Chúng tôi chọn màu đỏ. Chúng tôi đã tạo ra sự rung động đó cho màu đỏ. Chúng tôi đã thực hiện việc đó.

D: Và vì màu đỏ quan trọng nên được lựa chọn đầu tiên?

I: Vâng, đó là công việc của chúng tôi. Chúng tôi phải chọn màu đỏ đầu tiên. Những người khác làm màu xanh lá cây và một số màu vàng. Mỗi nhóm tạo ra một màu khác nhau.

D: Có phải trước đó màu sắc không tồn tại?

I: Tất cả đều là màu trắng. Tất cả.

D: Ồ, là ánh sáng. (Vâng) Vậy, cô đã tạo ra màu sắc từ ánh sáng.

I: Vâng, đúng như vậy.

D: Và mỗi nhóm quyết định họ muốn tập trung vào một màu sắc khác nhau?

I: Ồ, có rất nhiều! Thật tuyệt diệu!

D: Vậy cô đã làm gì sau khi cô tạo ra màu đỏ?

I: Vậy, chúng tôi có thể tạo ra những thứ khác ở đó; những sáng tạo khác. Chúng tôi có thể thử nghiệm. Chúng tôi có thể chơi đùa.

D: Tôi đang cố gắng hiểu. Mỗi người đã làm điều đó với màu sắc riêng của họ? (Đúng) Và cô có thể chơi đùa, cô có thể tạo ra bất cứ thứ gì cô muốn. (Vâng) Và cô được phép làm những việc này?

I: Đó là một sự thỏa thuận mà tất cả chúng tôi đã đồng ý để thực hiện công việc này, vì vậy có lẽ sự cho phép không phải là từ thích hợp.

D: Nhưng trước đó không có gì ở đó?

I: Có tất cả; tất cả đều có tiềm năng, tất cả đều như vậy. Tất cả luôn như vậy, nó chỉ ở một dạng khác: Ánh sáng. Điều đó không giống như không có bất cứ thứ gì.

D: Và ánh sáng chứa đựng mọi thứ có thể có? Đó có thể là một cách để diễn đạt không?

I: Đồng ý. - Tôi không thích nó ở đằng này trên màu đỏ. Tôi để lại cái đó. Nó hơi đặc. Chúng tôi chỉ tạo ra với màu đỏ, thấy không? Màu đỏ không phải là một rung động nhanh. Nó đã ổn định. Tôi muốn thấy nó sẽ trông như thế nào.

D: Cô đã tạo ra thứ gì từ màu đỏ?

I: Một vũ trụ.

D: Ồ! Một vũ trụ hẳn sẽ rất lớn, phải không?

I: Phù! Không hẳn vậy. Tất cả chúng tôi đã tạo ra những vũ trụ của chúng tôi. Bà thích dùng từ: “vũ trụ”. Một từ ngớ ngẩn. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một cái và chúng tôi có thể có những gì chúng tôi muốn ở đó. Toàn bộ ý tưởng là tạo ra tất cả những màu sắc khác nhau này, giống như vũ trụ này. Và không chỉ là những màu cơ bản. Nó óng ánh và lấp lánh, với tất cả các màu sắc, nhưng không phải là màu sắc. Nó quay một hướng và nó là màu này, và nó quay theo một hướng khác nó là một màu khác. Để tạo ra càng nhiều càng tốt từ ánh sáng này. Ồ, có rất nhiều! Nhưng bà biết đấy, tôi cảm thấy nhàm chán, vì vậy tôi không ở lại quá lâu trong bất cứ thứ nào trong số chúng. Tôi thích bắt đầu thực hiện, sau đó rời đi và chuyển sang một số công việc khác.

D: Nhóm có đi với cô không?

I: Một số đã đi cùng, và một số thích điều đó, vì vậy họ đã ở lại. Đây là lúc chúng tôi bắt đầu tách ra.

D: Cô đưa gì vào vũ trụ sau khi cô tạo ra nó?

I: Đó là tùy thuộc vào ai đang thực hiện điều đó. Ta có thể làm tất cả mọi thứ. Ta có thể làm giống như họ, với các hành tinh. Nhưng chúng không nhất thiết phải tròn trịa như ở đây. Chúng có thể là bất cứ thứ gì. Chúng có thể có tất cả các hình dạng. Và sau đó tất cả đều có một rung động. Vì vậy, ta có sự rung động của màu sắc và sự rung động của hình dạng. Và sau đó tất cả đều có âm thanh.

D: Mỗi thứ có một âm thanh?

I: Ồ, vâng. Một số có nhiều hơn một âm thanh. Và nếu chúng đến gần nhau, chúng sẽ phát ra âm thanh khác. Điều đó thật thú vị.

Nghe có vẻ giống như lý thuyết về “âm nhạc của những quả cầu”.

D: Vậy, cô không bao giờ biết nó sẽ trở thành những thứ gì? Thật bất ngờ.

I: Vâng. Thật thú vị.

D: Tôi nghĩ rằng có những quy luật của vũ trụ mà mọi thứ phải được định hình theo một cách nhất định.

I: Có thể trong vũ trụ này, nhưng không phải trong những thứ đó.

D: (Cười) Vậy, chúng có thể là bất cứ hình dạng nào cô muốn.

I: Tất nhiên rồi.

D: Chúng tự tạo ra âm thanh hay do cô tạo ra?

I: Ồ, tất nhiên là do chúng tôi tạo ra, bởi vì chúng tôi tạo ra tất cả. Vậy là chúng tôi tạo ra đấy. Nhưng hãy xem, khi chúng tôi tạo ra các hình dạng, chúng tôi không biết chính xác âm thanh sẽ như thế nào. Chúng tôi đưa âm thanh vào. Chúng tôi chơi đùa với nó, chỉnh sửa nó. Đó là bởi vì hai âm thanh kết hợp với nhau và tạo ra một âm thanh mới.

D: Rồi sau đó tạo thành âm nhạc ư? (Đúng) Vậy còn việc cô nói rằng cô không thích màu đỏ sau khi cô tạo ra nó thì sao?

I: Chà, tôi có xu hướng dễ cảm thấy buồn chán. Không phải là có điều gì sai trái với điều đó. Tôi vừa mới thực hiện xong. Màu sắc của sự rung động rất đậm đặc. Chúng tôi đã tạo ra âm thanh để giải quyết vấn đề đó. Và điều đó đã hữu dụng, nó thực sự có ích. Nhưng bà biết không, chỉ toàn màu đỏ? Khi bà ở đó với nó, bà sẽ thấy nhàm chán, như vậy là hơi quá.

D: Vậy sau khi cô tạo ra các hành tinh, cô có tạo ra bất cứ thứ gì trên các hành tinh không?

I: Còn tùy. Có một số hành tinh tôi tạo ra vật thể, một số thì không. Giống như với màu đỏ, tôi đã giúp tạo ra màu đỏ, giúp tạo ra hình dạng, âm thanh, mô hình chuyển động của các hình dạng trong vũ trụ. Chúng đều là các mô hình khác nhau vì các mô hình khác nhau có thể tạo ra các âm thanh khác nhau.

D: Ý cô là cách chúng di chuyển và quay vòng?

I: Chà, không hẳn là quay vòng. Đó là ở đây, vũ trụ này. Trong một vũ trụ khác, sẽ có những thứ tám-mắt và quay vòng. Nó không giống nhau. Không giống một chút nào cả.

D: Không có định luật vật lý? Những thứ đó phải thực hiện theo một quy tắc nhất định chứ?

I: Vâng, Quy tắc đỏ. Nhưng quy tắc màu đỏ không giống với quy tắc màu hồng, hoặc quy tắc màu cam, hoặc quy tắc màu xanh lá cây, hoặc ... không. Miễn là chúng không can thiệp hoặc làm hại bất cứ cái gì khác, mỗi màu sắc có thể có quy tắc riêng của mình.

Có vẻ như các định luật cơ bản về ý chí tự do và không can thiệp mở rộng đến cả các hành tinh và vũ trụ.

D: Vậy, các hành tinh có thể di chuyển và quay vòng theo bất cứ cách nào chúng muốn. Đó có phải là ý của cô không?

I: Không. Các hành tinh màu đỏ phải tuân theo các quy tắc màu đỏ, và các hành tinh màu cam tuân theo các quy tắc màu cam, và các hành tinh ánh kim tuân theo các quy tắc ánh kim. Và sau đó khi tất cả chúng đến bất cứ nơi đâu gần nhau - bởi vì bà biết đấy, chúng đều tương tác - và tùy thuộc vào độ rung của chúng, ta có thể đặt chúng chồng lên nhau. Miễn là chúng sẽ không gây trở ngại cho nhau.

D: Vậy, có một số quy tắc của sự sáng tạo. Nhưng sau đó, nếu cô cảm thấy mệt mỏi với điều đó và muốn đi đến một nơi khác, liệu vũ trụ đó có tan biến và sụp đổ không? Hay nó vẫn còn đó?

I: Ồ, không, nó ở đó, bởi vì những người khác đã ở lại với nó. Ban đầu, có cả một nhóm chúng tôi muốn tạo ra, và các nhóm khác nhau tạo ra các màu sắc khác nhau. Và các nhóm khác nhau có thể chọn ở lại với màu sắc đó một thời gian và tiếp tục phát triển màu sắc đó. Và sau đó trải nghiệm cuộc sống, như nó vốn có, ở đó. Hoặc họ có thể tách ra và đi đến những nơi khác. Đối với một số người họ phải ở trong cõi màu đỏ đó và trải nghiệm điều đó ở mức độ đầy đủ của nó. Trong khi đối với những người khác họ đi đến những nơi khác và trải nghiệm.

D: Vậy, chừng nào có một số nhóm vẫn còn ở lại, thì vũ trụ vẫn tồn tại? (Đúng) Nó không tan biến. Tôi nghĩ có lẽ cô đã tạo ra, và sau đó nó sẽ lại biến mất.

Trong một chương khác sẽ giải thích điều này rõ hơn, nơi những sinh mệnh đó được phép thực hành sáng tạo, và nếu nó không diễn ra theo cách họ muốn, nó sẽ tan biến. Điều này được thực hiện ở một nơi đặc biệt dành riêng cho việc này, luyện tập, chơi đùa với năng lượng, cho đến khi có thể thành thạo. Sau đó, nó sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì khác.

I: Một số có thể như vậy nếu ta lựa chọn như vậy. Nhưng không, phần lớn họ đều ở lại.

D: Nhưng sau đó cô cũng có thể đặt sự sống và sinh vật trên những hành tinh này nếu cô muốn chứ?

I: Những người ở lại có thể làm được điều đó. Hoặc ta có thể đi loanh quanh và là người tạo ra sự khởi đầu của tất cả. Và một số sẽ ở lại lâu hơn và tạo ra nhiều hơn, sau đó rời đi. Hoặc một số bị lôi cuốn bởi tạo hóa, họ chỉ ở lại và ở lại đó cho đến khi họ trải qua tất cả những gì họ phải trải qua.

D: Ý cô là, thuở ban đầu, họ tạo ra mọi thứ trên thế giới?

I: Những người ở lại, họ đã làm điều đó dần dần. Tôi đã không ở lại. Tôi tiếp tục du hành.

D: Nhưng họ tạo ra mọi thứ trên hành tinh như: thực vật, nước ư?

I: Đúng. Họ sẽ tạo ra mọi thứ để hình thành nên những hành tinh đó. Và trong một số, mọi thứ đều có màu đỏ. Trong màu đỏ, luôn luôn đỏ. Các sinh vật có màu đỏ. Họ không có thực vật trong vũ trụ đỏ. Điều đó không cần thiết.

D: Nhưng nếu họ tạo ra động vật, hoặc sinh vật, họ có quyết định thử nghiệm những sinh vật đó không? Hay họ chỉ quan tâm đến việc tạo ra chúng?

I: Họ có vẻ không nghĩ giống như bà về sinh vật.

D: Hãy nói cho tôi nghe về điều đó.

I: Về màu đỏ, nó có nhiều hơn .... Được rồi, hãy nghĩ về một con cá đuối trên Trái đất. Bây giờ làm cho nó trong suốt và kéo dài ra. Và sau đó đặt một hình bầu dục ở giữa. Có một số như vậy, có thể đi lang thang trên bề mặt.

D: Họ chỉ sử dụng trí tưởng tượng của họ để tạo ra bất cứ điều gì họ muốn ư? (Đúng) Vậy điều gì đã giữ cho những sinh vật này sống sót sau khi chúng được tạo ra?

I: Trong màu đỏ, đó chỉ đơn giản là bầu không khí. Họ không có sự tiêu hóa. Họ không lấy thức ăn và thải ra chất thải. Họ chỉ tồn tại và trải nghiệm.

D: Vậy, họ không cần thành phần của sự sống ở bên trong?

I: Họ là một thành phần của sự sống. Họ độc lập.

D: Tôi đang cố gắng hiểu và so sánh điều này với những gì chúng tôi thường biết đến trên Trái đất. Chúng tôi nghĩ rằng họ phải có một thành phần của cuộc sống ở bên trong để có thể tồn tại.

I: Họ chính là thành phần sự sống.

D: Điều này có nghĩa là cuối cùng họ đã chết?

I: Đúng. Họ không có cách nào để tạo ra thêm nữa.

D: Tôi hiểu rồi. Họ không thể sinh nở. (Không) Vậy hành tinh sẽ chết một lần nữa, phải không? (Đúng) Vậy điều gì xảy ra?

I: Tôi không ở đó. Tôi không biết. Tôi rời đi sau đó.

D: Cô đã quyết định đi đâu?

I: Tôi đi khắp mọi nơi.

D: Vậy là cô không ở cùng nhóm đó nữa?

I: Đúng vậy. Tôi luôn là người tò mò. Tôi muốn quan sát những gì đang xảy ra.

D: Cô quyết định đi đâu tiếp theo?

I: Vào trong một cấu trúc rung động.

Tôi không biết đó là cái gì. Tìm thấy trong từ điển từ gần giống là: mao trong sinh học có nghĩa: một cấu trúc rung động dạng sợi vi mô ngắn

D: Đó là cái gì?

I: Tôi không chắc lắm. Nó trông giống như một kim tự tháp nằm trong một kim tự tháp với một góc của nó bị khuyết và bẻ cong xuống.

D: Cô không có mong muốn chuyển sang một màu khác ư?

I: Không, tôi đã được triệu hồi đến một cấu trúc rung động.

D: Ai triệu hồi cô?

I: Một cấu trúc rung động đã gọi cho tôi. Ở đó cần tôi.

D: Tôi băn khoăn không biết ai ra lệnh cho cô.

I: Không, tôi tự biết thôi.

Tôi ngày càng bị thuyết phục rằng linh hồn (tinh thần?) Giống như một tác nhân tự do, nếu đó là thuật ngữ chính xác, ngay từ thuở ban đầu. Dù ít hay nhiều, nó đã làm được những gì nó muốn làm và đi đến bất cứ nơi nào nó cảm thấy cần phải đến mà không cần hướng dẫn để làm như vậy. Có vẻ như, sau khi nó bị cuốn vào các chu kỳ sinh sản và tái sinh và nghiệp, nó đã bị ô nhiễm. Nó không còn có thể được tin tưởng để đưa ra quyết định của riêng mình. Nó cần chỉ dẫn để giúp nó thoát ra khỏi vũng lầy. Sau đó, các hội đồng gồm những bậc thầy, những người lớn tuổi và những người hướng dẫn trở nên cần thiết, để linh hồn cuối cùng có thể quay trở lại trên con đường phát triển, trở về Nguồn. Nó phải thoát ra khỏi trải nghiệm của nó và sự lãng quên điểm xuất phát. Đây dường như là một giả thuyết mà tôi đang chiêm nghiệm.

D: Cô phải làm gì ở đó?

I: Tôi đang đi tìm hiểu. Đó là một căn phòng rộng mở. Họ đang làm điều gì đó ở đây. Và có một cái gì đó ở bên trong nó, và gần giống như nó đã bị bỏ rơi.

D: Đó là ở bên trong cấu trúc kim tự tháp ư?

I: Đúng. Tôi không nhìn thấy ai, nhưng có ánh sáng ở góc này. Và các bức tường giống như một tấm kim loại! Tôi cảm thấy rằng nếu tôi gõ vào chúng, nó sẽ làm tai tôi đau.

D:  Âm vang rất lớn ư?

I: Đúng. Tôi đang tìm xem có gì khác trong phòng này. Có cái gì đó ở đây - giống như một nửa cái vỏ của con tàu vũ trụ với ánh sáng xung quanh, trên thành của nó. Và ồ! Xung quanh đây đều có các cửa sổ, nhưng tôi không thể nhìn xuyên ra bên ngoài. Nhưng tôi có cảm giác rằng ai đó đang quan sát ở phía bên kia của những khung cửa sổ đó. Họ đang quan sát cái gì đó trong cái vỏ đó. Tôi cảm thấy điều đó dù không nhìn thấy họ. Và tôi ở đây để ngăn chặn họ khỏi những gì đang xảy ra. Điều này là không đúng. Điều này sẽ không tiếp tục. Điều này phải dừng lại. Nó chống lại ... điều đó là sai trái. Là sai trái.

D: Tại sao điều đó lại là sai trái?

I: Nó đang gây ra đau đớn, nó đang gây ra rất nhiều đau đớn. Nó đang làm rối tung cả hành tinh này. Những người này đang làm cái gì vậy? Họ là ai? Họ đang làm gì? Thật kinh khủng! (Thở dài) (Một vài hơi thở rất sâu, như thể đang thổi.)

D: Cô đang làm gì vậy?

I: Tôi phải ra khỏi đây, và thật nhanh chóng. Bây giờ nó đang tan rã ở đây. Tôi phải ra ngoài.

D: Cô đã làm gì?

I: Tôi dừng lại tất cả.

D: Có vẻ như cô thổi bay nó.

I: Tôi đã làm vậy.

D: Điều đó khiến nó tan rã? (Đúng). Cô có đủ sức mạnh để làm điều đó ư?

I: Tất nhiên rồi.

D: Để phá hủy toàn bộ nơi này? Hay toàn bộ hành tinh?

I: Đầu tiên là nơi này.

D: Họ đã làm gì mà họ không nên làm?

I: Tôi không biết họ là ai. Những người mất tích hay lạc lối? Họ say mê với nỗi đau. Họ sẽ bị phong ấn trên hành tinh này. Hành tinh này hiện đã bị phong ấn.

D: Những sinh mệnh này đã tạo ra nỗi đau cho những kẻ khác trên hành tinh đó?

I: Đúng. Họ bị niêm phong ở đó. Những người khác đã ra đi.

D: Những người bị bọn họ làm hại ư?

I: Đúng. Tôi đại loại là làm cho bọ họ tan rã. Nhưng không sao đâu. Không phải tan rã theo cách tồi tệ - mà là đưa họ về dạng tinh thần.

D: Bởi vì cô không thể tiêu diệt tinh thần, đúng không?

I: Không. Họ sẽ trở lại để được chữa lành và nghỉ ngơi. Như những người khác, những người đã gây ra nỗi đau bị phong ấn ở đó.

D: Họ không thể rời khỏi nơi đó ư?

I: Không. Họ bị phong ấn trên hành tinh đó.

D: Họ không bao giờ có thể chết hoặc đầu thai?

I: Không. Họ phải trải nghiệm những gì họ đã làm. Tôi sẽ quay lại và kiểm tra họ định kỳ. Một khi họ có thể nhận ra và hoàn tác những gì họ đã làm, họ sẽ được tự do trở lại. Họ sẽ có cơ hội phát triển trở lại.

D: Nhưng nếu những người trong nhóm của cô tạo ra tất cả các hành tinh này, tại sao họ lại tạo ra thứ gì đó tiêu cực như vậy?

I: Ồ, họ không tạo ra. Đó là một thời gian rất lâu trước đây. Tôi đã thực hiện một bước nhảy vọt. Đó là lý do tại sao tôi được gọi đến đó. Điều này không thể tiếp tục.

D: Có thể không những người đã tạo ra những hành tinh và những sinh mệnh đó quay lại và làm gì đó à?

I: Có gì đó rối loạn. Họ cần một sức mạnh lớn hơn. Họ chỉ cần điều đó dừng lại. Thời gian trôi đi, họ sẽ tiến bộ. Chúng tôi đang hy vọng. Khi tôi đang cảm nhận họ, đó là kế hoạch của tôi.

Điều này có giống như những gì Gary đã nói không? (Trong Chương 38 “Giải pháp cuối cùng.”) Anh ấy được chỉ định ở đây trên Trái đất để trở thành giải pháp cuối cùng nếu thế giới không cùng hành động. Anh ta có một sức mạnh tương tự để tiêu diệt hoặc làm tan rã, và có lẽ là phong ấn hành tinh. Hiện tại anh ta chỉ được giao nhiệm vụ chờ đợi và quan sát.

I: Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của những người bị bọn họ làm hại. Đó là những gì đã triệu hồi tôi tới đó.

D: Vậy cô đã làm công việc mà cô cảm thấy cần phải làm. Cô đã giải phóng những linh hồn đó, những tinh thần đó. (Đúng) Bây giờ cô định làm gì?

I: Tôi sẽ dạo chơi.

D: Và như cô đã nói, cô có những bước nhảy vọt, phải không? (Đúng) Cô thấy gì ở hiện tại, hoặc cô cảm thấy bị lôi cuốn vào điều gì?

I: Tôi tiếp tục nghe thấy, “Mary Melissa. Mary Melissa. Mary Melissa.” Một bé gái. - Cô ấy đang chơi đùa ngoài trời. Cô ấy đang chơi đùa với các tiểu thiên tiên. Ồ, họ thật đáng yêu. Hôm nay họ khá bận rộn. Họ đang làm việc giữa những bông hoa. Họ đang chơi đùa. Họ đang cưỡi những con bươm bướm. Tại sao ư, tôi không biết. Họ có đôi cánh của riêng mình. Tôi nghĩ rằng điều đó khá thú vị. Mary Melissa có một dải ruy băng dài màu xanh trên tóc và mái tóc xoăn dài màu nâu. Trời phải có gió, vì tóc cô ấy đang bay. Và bây giờ cô ấy đang nằm sấp để quan sát những con kiến.

D: Mục đích của các tiểu thiên tiên là gì?

I: Ồ, để giúp đỡ vương quốc thiên nhiên. Chà, không nhất thiết phải là vương quốc tự nhiên, bởi vì mọi thứ đều là tự nhiên, ngoại trừ những thứ có hình dạng. Họ thực sự canh giữ, bảo vệ và chăm sóc hoa lá, cây cối và mọi thứ thuộc về thiên nhiên. Nhưng sau đó chúng tôi nhận được tự nhiên bị trộn lẫn. Chúng tôi nghĩ về tự nhiên chỉ là thiên nhiên, như cây cối và mọi thứ. Nhưng nó thực sự là những chiếc gối, những chiếc xe và mọi thứ có hình dạng.

D: Điều đó giống như nói rằng đó là tất cả là sự sống?

I: Mọi thứ có hình dạng. Đó là vương quốc thiên nhiên.

D: Những sinh linh bé nhỏ này được tạo ra để giúp đỡ và chăm sóc thiên nhiên?

I: Và để tận hưởng nữa, để mang lại niềm vui. Vì họ có rất nhiều niềm vui. Mary Melissa thích chơi với họ. Họ mong muốn được chơi với cô ấy mọi lúc mọi nơi. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ nằm ngửa và họ chạy vòng quanh cô ấy. Hoặc nếu cô ấy đưa tay ra, họ thậm chí sẽ đến và ngồi trên ngón tay cô ấy. Họ yêu cô ấy, và cô ấy yêu họ.

D: Có phải những người khác cũng chơi với Mary Melissa và các tiểu thiên tiên không?

I: Ồ, không! Mẹ của cô ấy không thích bất cứ điều gì vô nghĩa!

D: Bà ấy không tin ư?

I: Ồ, không! Mẹ của cô ấy không phải là một người dễ chịu. Vì vậy, tôi nghĩ Mary Melissa đi chơi với các nàng tiên chỉ để cảm nhận niềm vui.

D: Để thoát khỏi mẹ cô ấy?

I: Tôi nghĩ vậy.

D: Tại sao cô nghĩ rằng cô bị thu hút bởi Mary Melissa?

I: Tôi không chắc lắm. Tôi đang tìm hiểu lý do tại sao tôi phải gặp cô bé ấy. - Ồ! Tôi đang bảo vệ cô bé khỏi người mẹ. Tôi đã gửi các nàng tiên đến chơi với cô ấy.

D: Nhưng điều đó cũng khiến cô ấy gặp rắc rối, phải không?

I: À đúng, nhưng nếu không có các tiểu thiên tiên, Mary Melissa sẽ không còn sống nữa. Cuộc sống của cô bé thật tồi tệ, tôi nghĩ cô bé sẽ ra đi. Nó cho cô ấy một nơi an toàn, để giữ tinh thần của cô ấy tiếp tục sống cho đến khi cô bé lớn lên. Tôi đã gửi đi các tiểu thiên tiên, và họ đang dạy dỗ cô bé: cô ấy là ai, và ánh sáng của cô ấy là gì. Và những thiên thần của cô bé đang tụ họp. Bà thấy đấy, chúng tôi phải bắt đầu với các tiểu tiên và sau đó làm việc theo cách của chúng tôi đến các thiên thần. Họ đang giúp cô bé nhận ra rằng cô bé có những thiên thần hộ mệnh, và cô bé sẽ luôn có họ và hướng dẫn để giúp đỡ.

D: Có vẻ như cô cũng là một trong những người bảo vệ này, phải không?

I: Trong một thời gian ngắn, tôi chắc chắn là như vậy.

D: Được rồi. Hãy chuyển dời tới thời điểm phía trước. Cô có ở lại với Mary Melissa lâu không?

I: Chỉ đủ để thấy cô bé trưởng thành.

D: You protected her all that time. (Yes) Then where do you go?

I: Ondonga? (Phonetic)

D: Cô đã luôn bảo vệ cô bé. (Đúng) Vậy cô đi đâu?

I: Ondonga? (Phiên âm)

Tôi không hiểu được. Cô ấy lặp lại, “Ondonga. Đó dường như là một nơi nào đó giống như Châu Phi, một khu rừng rậm. Tôi ở với một cậu bé. Tên của cậu bé là Ondonga.”

D: Ồ, đó là tên của cậu bé. Cô phải làm gì ở đó với cậu bé à?

I: Để tôi xem. - Ồ! (Ba hơi thở gấp gáp, sau đó là một tiếng thở dài.) Cậu bé an toàn rồi. Bây giờ tôi có thể đi. Thật nhanh chóng.

D: Cô đã làm gì?

I: Có một con hổ đang rình mò lên phía sau cậu bé. Ồ, nó thật nhanh!

D: (Cười) Cô đã làm gì con hổ?

I: Tôi đã thổi bay nó.

D: Cậu bé có biết mình đang gặp nguy hiểm không?

I: Không, cậu bé đang chơi đùa. Cậu bé sẽ không bao giờ biết. Nhưng cậu bé sẽ lớn lên để trở thành người chữa bệnh cho bộ tộc của mình. Điều quan trọng là phải giữ cho cậu ấy an toàn. Đó là một trong những lần nhanh chóng! (Cười) Cậu bé khá dễ thương.

D: Được rồi, chúng ta hãy tiến về phía trước. Đến thời điểm mà cô muốn trở thành một con người, loài người, thay vì quan sát và bảo vệ họ? Điều gì đã xảy ra?

I: Thời kỳ thay đổi. Tôi ở đây để thay đổi. Tôi ở đây để giúp đỡ những rung động của Đất Mẹ. Đây là công việc tuyệt vời cần được thực hiện, và nhiều người trong chúng tôi được triệu hồi.

D: Cô đã bao giờ từng ở trong một thân xác trước khi được triệu hồi đến đây chưa?

I: Không thấy. Kỳ lạ, nên có. Hầu hết mọi người đều như vậy.

D: Vậy, cô chủ yếu làm công việc bảo vệ này?

I: Có vẻ như vậy.

D: Đó là một công việc rất có giá trị và quan trọng. (Đúng) Vậy, ai đã triệu hồi cô đến đây để thay đổi?

I: Tôi chỉ biết vậy. - Rất khó ở trong một cơ thể. Khá hạn chế. Cũng rất khó khăn cho mẹ tôi khi sinh ra tôi. Năng lượng quá mạnh mẽ đối với cô ấy.

Đây có phải là những gì đang xảy ra? Những tinh thần bình thường của con người đã ở trên Trái đất trong nhiều kiếp, tích lũy nghiệp chướng đang rời đi. Và được thay thế bằng cách này hay cách khác bởi những tinh thần cao cấp hơn, những người sẽ có thể xử lý những căng thẳng. Ngay cả những người bình thường đang làm công việc thiên thần hộ mệnh cũng được triệu hồi, cũng như những linh hồn cao cấp hơn. Họ sẵn sàng rời khỏi “ngôi nhà” của mình để đến đây và hỗ trợ trong thời khắc quan trọng này. Những con người khác đang ở lại đang điều chỉnh cơ thể của họ để xử lý sự gia tăng của sự thay đổi tần số rung động. Những người không thể điều chỉnh, đang rời khỏi hành tinh.

I: Tôi không ở bên trong bà ấy khi bà ấy mang thai tôi. Tôi đến tại thời điểm bà ấy hạ sinh và gần như hạ gục bà ấy. Các thiên thần đã đến và giúp đỡ bà ấy.

D: Cô có thể mang tất cả năng lượng của mình vào cơ thể đứa trẻ sơ sinh đó vào thời điểm đó không?

I: Không, không, không, không, không. Tôi sẽ khiến bà ấy nổ tung.

D: Vậy, cô chỉ mang một phần của mình vào đó?

I: Tôi có thể mang nhiều hơn khi tôi cần.

D: Vậy, đây là kiếp sống của sinh mệnh cô đang thông qua cô ấy để nói chuyện hiện tại? (Đúng) Và đây sẽ là trải nghiệm đầu tiên của cô trong cõi vật chất. Có đúng không?

I: Đúng, rằng tôi có thể được triệu hồi trở lại. Tôi ở đây để giúp đỡ những người khác.

D: Có khó khăn trong quá trình lớn lên không? Sự trải nghiệm?

I: Chưa bao giờ phù hợp cả. Chưa bao giờ.

D: Có phải cô lo sợ một khi cô đã ở đây, cô có thể gặp khó khăn?

I: Pffft! Không phải! Không, không thể bị kẹt. Có quá nhiều sự giúp đỡ, quá nhiều quền năng.

D: (Cười) Tôi đã nghĩ đến nghiệp chướng.

I: Không, tôi không có điều đó.

D: Cô phải làm gì về sự thay đổi?

I: Chúng tôi có nhiều người ở đây để giúp đỡ Mẹ trái đất với những thay đổi. Để giúp đánh thức người khác bằng cách của người thường. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có xu hướng muốn rời đi.

D: Cô làm điều đó như thế nào?

I: Bà sẽ gọi đó là “ngủ” hay “thiền”.

D: Cô có thể thoát ra khỏi cơ thể không?

I: Có. Trên thực tế, một trong những vấn đề của tôi là ... thích đi bộ đường dài. Thật khó để có thể điều khiển đủ để giữ cho bàn chân cân bằng. Đó là một thách thức.

D: Ý cô là khi cô thoát xác một lúc và quay lại?

I: Tôi muốn nói rằng, khó khăn của tôi là hiện diện ở đây. Một phần trong tôi có xu hướng rất muốn rời khỏi. Thực ra, tôi có nhiều phần du hành cùng một lúc nhiều địa điểm, vì vậy đây chỉ là một phần rất nhỏ của tôi ở đây.

D: Vậy khi Irene đang thiền hoặc đang ngủ, cô rời khỏi và đi đâu đó?

I: Ở kia, và - mặc dù nghe có vẻ rất lạ - tôi làm điều đó ngay cả khi tôi đang làm mọi thứ khác. Tôi có nhiều việc phải làm cùng một lúc.

D: Vậy, cô có thể làm điều đó, và cơ thể vẫn hoạt động?

I: Đúng vậy. Tôi cũng có những thân thể khác hoạt động ở những nơi khác.

D: Tại sao cô làm điều đó?

I: Để đạt được nhiều nhất có thể.

Điều này rất giống với những gì được mô tả trong Chương 21, nơi người phụ nữ nhớ rằng đã sống trong nhiều cơ thể cùng một lúc.

D: Vậy, tất cả những cơ thể khác cũng ở đây để trải nghiệm sự thay đổi?

I: Ở các múi giờ khác nhau, như nó đã từng. Thật khó để giải thích. Tôi có thể ở mọi nơi mọi lúc, và nhận thức được mình đang ở đây ngay bây giờ. Tôi không phải lúc nào cũng nhận thức được tất cả các không gian mà tôi đang hiện diện.

Trong trạng thái ngủ, tôi còn hơn thế nữa; hoặc một trạng thái thiền định. Nhưng tôi nhận thức được tất cả những điều này đang diễn ra đồng thời. Nó giống như ở chổ mua sắm tốt (hoặc Wal-Mart) và ở giữa tất cả các máy thu hình. Và sau đó tất cả các tivi được xếp chồng lên nhau một triệu câu chuyện hiện lên và một triệu câu chuyện kết thúc, tất cả đều hiển thị một thứ gì đó khác nhau. Và rồi bạn đang ở tất cả các màn hình và tất cả những nơi đó. Những gì xảy ra giống như vậy. Đó là một mô tả khá tốt.

D: Vậy, khi cô quyết định nhập vào một cơ thể vật lý, cô đã phân ra thành nhiều phần. Nếu đó là một cách hay để giải thích điều đó?

I: Không, không phải phân ra nhiều phần. Vẫn là một, có thể đưa một ý thức vào hình dạng đó. Điều này rất khó giải thích, bởi vì trong tất cả các hình dạng khác, đều có ý thức này.

D: Vậy, khi cô quyết định trở thành một con người, cô quyết định ở trong nhiều cơ thể khác nhau cùng một lúc.

I: Đúng. Và sau đó, trong tất cả các hình thức khác, tất cả chúng cùng một lúc. Bà biết đấy, hình thức tinh thần, người ngoài trái đất có rất nhiều trong số đó. Điều đó thật thú vị! Và tất cả ở các chiều không gian khác nhau, thực sự kỳ lạ.

D: Điều này xảy ra sau khi cô quyết định không làm người giám hộ nữa.

I: Đúng, mặc dù hiện tại nhiều phần của tôi cũng đang làm điều đó. Irene không thể hiểu làm thế nào mà tất cả những điều này lại có thể xảy ra.

D: Vâng, thật khó để loài người chúng tôi hiểu được những điều này.

I: Điều này khá khó hiểu, nhưng tôi biết nó đúng là như vậy.

Có thêm thông tin về sự vỡ vụn và phân mảnh của thể xác linh hồn chính, và những mảnh vỡ rời ra để trải nghiệm cuộc sống của chính họ trong Vũ trụ xoắn, Quyển hai.

D: Vậy Irene phải làm gì với điều này?

I: Cô ấy có những sức mạnh rất lớn. Sự hiện diện đơn thuần của cô ấy đã thay đổi mọi người. Nếu cô ấy nghĩ về họ, họ sẽ thay đổi.

D: Ý cô là gì, họ thay đổi ư?

I: Họ bắt đầu thức tỉnh. Để nhớ ra được họ là ai.

D: Họ là ai?

I: Họ là ánh sáng thuần khiết và tình yêu.

D: Và họ đã quên mất điều đó?

I: Ồ, đúng vậy. Khá là buồn. Nhưng đó điều quan trọng, rất quan trọng, Irene phải làm việc của mình. Rằng cô ấy vẫn vững vàng, rằng cô ấy không bị lạc trong cảm xúc của những người không thức tỉnh nhanh như cô ấy mong muốn. Của những người dường như không thức tỉnh. Và để tôn vinh họ, và yêu thương họ, nhưng để không bị cuốn vào cảm xúc của người Trái đất đó. Vì cô ấy bị yếu đi khi cảm thấy buồn vì họ. Không có nỗi buồn, vì họ chỉ có ánh sáng và tình yêu.

D: Vâng, tất cả họ đều đang học hỏi những bài học của riêng mình.

I: Đúng. Trong khu vực cô ấy sinh sống, rất cần ánh sáng vĩ đại. Ánh sáng vĩ đại. Và nhiều người đang chờ đợi cô ấy. Có một tia sáng mà cô ấy có thể ban phát sẽ giúp đỡ họ. Ồ, giống như họ bùng nổ trong ánh sáng của họ, và sau đó tia sáng của họ bùng nổ và làm điều tương tự với những người khác. Nó khá đẹp. Nó giống như một màn bắn pháo hoa. Tất cả đều rất tích cực, là tình yêu và ánh sáng rực rỡ nhất mà người ta có thể tưởng tượng được.

D: Khi chúng ta bắt đầu phiên thôi miên ngày hôm nay, tại sao cô lại chọn khởi đầu bằng sự tồn tại của cô ấy ở những khoảnh khắc khởi điểm?

I: Nó giống như một món quà, một khoảnh khắc hạnh phúc. Để ban cho cô ấy giây phút hạnh phúc. Niết bàn đó, phúc lạc đó, ngôi nhà đó tiếp thêm năng lượng cho cô ấy. Cô ấy biết điều đó. Cô ấy mong muốn được ở đó.

Chương 26
SỰ RA ĐỜI CỦA BIỂN CẢ

Pierre là một người Pháp đã chuyển đến sống ở Mỹ. Giọng của anh ấy rất nặng khiến tôi rất khó nghe, điều này cũng gây ra sự cố trong quá trình biên tập băng ghi âm. Công việc đã khiến anh ấy mệt mỏi và anh ấy đang gặp các vấn đề về thể chất. Anh ấy phải di chuyển liên tục dẫn đến kiệt sức. Tất nhiên, nghỉ việc và tìm một công việc khác là giải pháp hoàn toàn hợp lý, nhưng thâm niên làm việc và mức lương là thứ khiến người ta phải đắn đo. Tôi đã có một số khách hàng gặp phải vấn đề này. Một số ghét công việc của họ đến mức họ nghĩ rằng tự tử là câu trả lời duy nhất. Tôi luôn nghĩ rằng không có công việc nào đáng phải khiến bạn trở nên như vậy, bạn luôn có thể tìm kiếm một công việc khác. Nhưng nhiều người cảm thấy hoàn toàn bị bế tắc và không thể tìm ra lối thoát. Một số đã vô thức tạo ra một căn bệnh hoặc một cơn đau tim vì tự huyễn hoặc rằng: “Tôi không thể làm việc nếu tôi bị ốm.” “Đó không phải lỗi của tôi. Tôi bị đau tim nên không thể làm việc được nữa”. Thật ngạc nhiên là cơ thể sẽ hợp tác theo nếu nó nghĩ rằng đó là giải pháp mong muốn. Nó không phán xét. Nó chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân của cơ thể (có ý thức hoặc vô thức). Đây là lý do tại sao chúng ta phải nhận ra sức mạnh của suy nghĩ. Trong mọi trường hợp, đây là một trong những lời than phiền chủ yếu mà Pierre đã nói đến khi anh ta đến với phiên thôi miên. Thông tin xuất hiện hoàn toàn theo một hướng khác. Sau đó anh ấy nói rằng đây chắc chắn không phải là những gì anh ấy tưởng tượng. Anh đang mong cầu trở về tiền kiếp để giải thích những vấn đề trong cuộc sống của mình.

Khi anh ấy bước ra khỏi đám mây, anh ấy rất bối rối và đang cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu, và những cảm giác cơ thể mà anh ấy đang cảm nhận. Khi tôi yêu cầu anh ấy nhìn lại bản thân để xem cơ thể của anh ấy trông như thế nào, anh ấy nói, “Tôi không cảm thấy được sự rắn chắc! Tôi không thể nhìn thấy chính mình. Tôi ở khắp mọi nơi.”

Tôi nghĩ có thể anh ta là một dạng năng lượng, điều này đã xảy ra nhiều lần khi đối tượng thôi miên không thể nhìn thấy cơ thể của mình. “Anh là gì, anh có bất cứ cảm nhận gì không?”

P: Nó ở khắp mọi nơi. Nó không phải là vật chất. Nó ở khắp mọi nơi.

Tôi yêu cầu anh ta giải thích.

P: Nó giống như đại dương. Như một làn sóng. Không có ranh giới. Rất rộng lớn! Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi không bị giới hạn.

D: Đó là lý do tại sao anh không có bất cứ hình dạng nào cả? (Đúng) Anh không có bất cứ giới hạn nào thật ư?

Tôi đang cố gắng nghĩ cách diễn đạt sao cho đúng. Ngay cả khi anh ta là một bản thể năng lượng, anh ta vẫn sẽ có hình dạng và giới hạn. Một thứ gì đó để bao bọc anh ta, ngay cả khi anh ta cảm thấy rất rộng lớn. Nhưng tôi đã nhầm. Đây là một cái gì đó hoàn toàn khác với khái niệm của chúng ta về hình dạng vật lý.

P: Giới hạn là đỉnh của đại dương. Sự phân tách với nước và không khí.

D: Anh có cảm thấy như thể anh đang ở trong nước?

P: Tôi là nước. Không có ranh giới.

D: Vì vậy mà anh không có một thân hình nào. Anh chỉ là một phần của mọi thứ ở đó? (Đúng) Anh nhìn thấy gì ở xung quanh không?

P: Tôi nhìn thấy bầu trời. Tôi thấy biển cả. Tôi cảm nhận được mặt nước. Tôi cảm nhận được sự mát lạnh của đại dương.

Không có gì trong nước, không có các dạng sống khác. Chỉ là nước.

P: Chỉ mới bắt đầu thôi. Cảm giác của sự khởi đầu.

D: Ý anh là gì?

P: Đó là sự hình thành của đại dương.

D: Trước khi có bất cứ thứ gì ở bên trong? (Đúng) Nước đã có ngay từ thuở ban đầu, phải không?

P: Tôi cảm thấy nước. Không giới hạn. Chỉ nước và đại dương. Tôi là biển cả. Tôi là đại dương.

Anh ấy nói sau khi tỉnh dậy, rằng đây là cảm giác tuyệt vời nhất với sự tự do hoàn toàn. Anh ấy cảm thấy rất rộng lớn. Đó là điều mà anh ấy không bao giờ có thể tưởng tượng được.

P: Tôi cảm thấy làn gió ấm. Không có giới hạn.

D: Anh có cảm thấy cô đơn khi không có các dạng sống khác không?

P: Không. Tôi cảm thấy sự tĩnh lặng. Tôi thích điều đó. Tôi là toàn bộ. Tôi đã hoàn thành. Cảm giác thật tuyệt.

Tôi đang cố gắng nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào. Nếu anh ta là một phần của đại dương ngay từ thời điểm bắt đầu của sự sáng tạo, điều này có thể tiếp diễn khá lâu (có thể là vô tận) với ít sự thay đổi. Đặc biệt là nếu anh ấy rất thích điều này.

D: Anh có ở nơi nào khác trước khi anh đến nơi này không?

P: Tôi đến từ Ánh sáng.

D: Anh được ra lệnh để đi tới biển cả?

P: Không, tôi tình nguyện. Tôi thấy mình đến từ một ngôi sao, từ Ánh sáng.

D: Tại sao anh quyết định làm điều đó?

P: Nó phải được hoàn thành.

D: Nhưng anh cũng hạnh phúc khi là Ánh sáng, phải không?

P: Chúng tôi là một phần của Đấng Sáng tạo. Điều đó phải được thực hiện. Vì vậy, chúng tôi đã tình nguyện.

D: Tôi băn khoăn liệu rằng có ai đó hay thứ gì đó bảo rằng đã đến thời điểm làm việc này.

P: Không có thời điểm. Nó phải được thực hiện. Tôi thấy mình như ánh sáng đến từ xa, và sau đó tôi nhìn thấy đại dương. Tôi là đại dương.

D: Và khi anh trở thành nước, anh đã tạo ra nước? Ý anh là như vậy đúng không?

P: Từ đó không chính xác - sự sáng tạo mới đúng. Chúng tôi là một phần của Sáng tạo. Chúng tôi không tạo ra.

D: Vậy thì, anh đã không tạo ra đại dương. Anh trở thành đại dương?

P: Chúng tôi là một phần của nó.

D: Tôi đang thắc mắc về quá trình hình thành đại dương.

P: Chúng tôi không thể giải thích. Chúng tôi là một phần của đại dương. Đó là một quá trình tự nhiên.

D: Anh có lên kế hoạch không, hay anh chỉ đến và ở lại đó như một phần của biển cả?

P: Chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi quá trình kết thúc, cho đến khi nó ổn định, vì tại thời điểm đó, không có mặt đất. Đó là một quá trình. Đến lúc sẽ có đất. Bây giờ chỉ có biển, và chúng tôi nhìn thấy bầu trời.

D: Đất sẽ hình thành như thế nào?

P: Chúng tôi không tham gia vào quá trình hình thành đất đai. Chúng tôi tham gia vào quá trình hình thành nước.

D: Những đấng sáng tạo khác sẽ sáng tạo đất đúng không? (Đúng) Tôi chỉ đang băn khoăn rằng mặt đất có nhô lên qua mặt nước hay không.

P: Tôi không biết. Công việc của tôi là ổn định nước, để sự sống có thể phát triển trong đó.

D: Có những yêu cầu nhất định để các sinh vật phát triển không?

P: Độ mặn. Độ mặn phải chuẩn. Ánh sáng trong nước phải chuẩn. Không khí trong nước phải chuẩn. Chúng tôi là một phần của nước.

D: Vậy thì, phải cần một số hóa chất nhất định, nếu đó là từ phù hợp?

P: Đúng. Tính ổn định. Độ mặn.

D: Và khi có đủ điều kiện, dạng sống nào sẽ được hình thành đầu tiên?

P: Đó sẽ là động vật lưỡng cư, giống như ếch.

D: Nhiệm vụ của anh không phải là tạo ra các dạng sống đúng không?

P: Không. Công việc của tôi là tạo ra nước, ổn định nước. Sau đó, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

D: Tiếp theo, những đấng sáng tạo khác sẽ tạo ra những dạng sống đầu tiên?

P: Đúng, đó là các bậc thầy.

D: Các dạng sống ở dưới nước được hình thành đầu tiên, sau đó đến lượt mặt đất được hình thành đúng không

P: Các dạng sống được hình thành dưới nước trước khi đất đai được tạo ra. Không quá lâu trước đây. Giờ đây tôi đang tiến xuống rất sâu. Sâu thẳm trong lòng đại dương. Thật choáng ngợp.

D: Có phải các chất hóa học và các nguyên tố hiện diện để sự sống có thể hình thành không?

P: Không hẳn. Đại dương vẫn chuyển động. Chúng tôi đang nghiên cứu độ sâu của đại dương.

D: Các anh đang tìm kiếm cái gì?

P: Chúng tôi không tìm kiếm. Chúng tôi đang trải nghiệm.

D: Khi các anh đến, nơi này không có gì cả đúng không?

P: Chúng tôi không hoàn toàn nhận thức được tất cả, bởi vì chúng tôi đến và chúng tôi tạo ra đại dương. Chúng tôi là một phần của đại dương. Chúng tôi là đại dương.

D: Các anh có đang tạo ra nước trên một hành tinh có phải không?

P: Không. Nước ở đó trước, sau đó mới đến đất liền.

D: Vậy ban đầu thậm chí không có hành tinh?

P: Không hẳn là như vậy.

D: Tôi nghĩ rằng, ban đầu có một hành tinh và rồi mọi thứ được hình thành trên đó.

P: Không. Nước ở đây.

D: Vậy nước vừa được tạo ra trong không gian? (Tôi cảm thấy rất khó hiểu vào lúc này).

P: Chúng tôi không thể giải thích, nhưng nước được tạo ra trước. Nước được tạo ra từ Ánh sáng. Chúng tôi đến từ Ánh sáng. Và chúng tôi đã tạo ra biển cả, và chúng tôi là một phần của biển cả. Và chúng tôi đang trải nghiệm độ sâu của nó vào lúc này. Nước rất sâu và không bị chia cắt.

D: Theo suy đoán của chúng tôi, chúng tôi cho rằng các hành tinh có trước và mọi thứ được hình thành trên các hành tinh. Nhưng đằng này là trước khi chúng được tạo ra. Như vậy có đúng ý anh không?

P: Đó là trước khi có sáng tạo xét về những gì được biết đến cho đến hiện tại. Đó là trước khi chúng ta có thể nói về thời gian như chúng ta bây giờ biết về thời gian là như thế nào.

D: Vậy thì nước xuất hiện đầu tiên.

P: Không, đầu tiên là Ánh sáng. Và sau đó là nước.

D: Và sau đó anh phải định hình Ánh sáng ở trong nước?

P: Ánh sáng và sự sống. Về mặt thời gian, chúng rất gần nhau. Nhưng đã có sự sống, và không lâu sau đó, có đất. Và chúng tôi tận hưởng Ánh sáng. Chúng tôi đang trải nghiệm đại dương. Đại dương không bị chia cắt. Điều này thật phi thường!

D: Và sau đó những đấng sáng tạo khác tạo ra đất?

P: Đó là một sự hợp tác.

D: Sau đó, các anh quyết định loại sinh vật hoặc thực vật nào sẽ được hình thành trong nước?

P: Chúng tôi không quyết định. Chúng tôi không ra quyết định. Chúng tôi không ở cấp độ đó. Chúng tôi đã tạo ra đại dương. Những người khác quyết định, họ chịu trách nhiệm về kế hoạch chung. Chúng tôi không quyết định.

D: Vậy có nhiều người thực hiện nhiều phần việc khác nhau? (Đúng) Tôi có thể gọi anh là Đấng tạo hóa không?

P: Tôi không hiểu từ đó. Có một Chủ nhân của Đấng sáng tạo, nhưng chúng tôi đã tạo ra đại dương.

D: Vây thì, có một ai đó hơn cả anh. (Đúng) Chủ nhân đã tạo ra anh, Địa điểm đó nằm ở đâu?

P: Chúng tôi không được tạo ra. Chúng tôi là một phần của Ngài.

D: Có lẽ tôi đang đặt giới hạn cho mọi thứ bởi vì đây là cách suy nghĩ của con người chúng tôi.

P: Đúng, chúng tôi không bị giới hạn. Chúng tôi đang trải nghiệm sự không giới hạn ngay bây giờ.

D: Có phải Đấng Chủ nhân này cũng là một phần của Ánh sáng không?

P: Ngài ấy là Ánh sáng. Chúng tôi xuất thân từ Ngài. Và từ đó, chúng tôi tạo ra đại dương.

D: Anh có nhận chỉ dẫn từ Ngài để làm điều này không?

P: Không, nhưng chúng tôi đoán trước câu hỏi của bà. Bà đang cố gắng liên kết chúng tôi với Đấng chủ nhân. Và vấn đề đó bắt nguồn từ giới hạn của kiếp sống này, của hình hài này. Đó là những gì chúng tôi dự đoán trong câu hỏi của bà.

D: Bởi vì tôi cố gắng đặt mọi thứ dưới những dạng thức để tôi có thể hiểu được.

P: Vâng, chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi biết những gì nằm trong kế hoạch. Những gì nằm trong Kế hoạch lớn. Chúng tôi biết, và chúng tôi làm.

D: Tôi đang nghĩ về một Chủ nhân và những người đệ tử đang thực hiện nhiệm vụ. Không phải như vậy ư?

P: Không. Từ “Chủ nhân” được dùng để chỉ sự “tôn trọng”. Đó là sự hợp tác.

D: Có phải vùng đất này sẽ hình thành một hành tinh?

P: Nó sẽ là Trái đất.

D: Vậy thì, đây là quá trình mà toàn bộ hành tinh được hình thành trong thời gian đầu. (Đúng) Và nước được hình thành, sau đó sự sống được hình thành trong nước bởi một nhóm sáng tạo khác, và sau đó đất được hình thành.

P: Đúng. Và sau đó đất được hình thành, và đất phải được làm dịu đi. Nó đã quá nóng. Nó phải được giảm nhiệt. Mát mẻ. Hiện tại chúng tôi đã ổn định.

D: Anh có phải làm gì khác với đất để ổn định nó không?

P: Không. Chúng tôi không làm việc với đất. Chúng tôi làm việc với đại dương.

D: Anh có biết những đấng sáng tạo này đang làm gì không?

P: Tôi không có đặc quyền với thông tin đó.

D: Nhưng họ có thể có một công việc rất giống với anh?

P: Đúng, đúng. Hiện tại tôi đã ổn định rồi.

D: Điều này rất quan trọng để sự sống tồn tại, có phải không?

P: Vâng. Chúng ta phải ổn định nước. Ánh sáng trong nước, độ mặn, không khí trong nước để sự sống có thể được tạo ra trong giai đoạn phôi thai. Sau đó, đất sẽ được tạo ra trên diện rộng.

D: Sau khi các khoáng chất và hóa chất chính xác, và nước ổn định, anh sẽ làm gì?

P: Tôi khởi hành. Tôi không còn cần thiết nữa, vì vậy tôi đã rời đi.

D: Những người khác có ở lại đó và tiếp tục làm việc không?

P: Tôi cảm nhận được sự hiện diện của những người khác ở lại.

D: Anh đã làm một công việc tốt. Đại dương rất đẹp.

P: Cảm ơn bà.

D: Anh đã tới đâu sau khi anh rời đi?

P: Tôi đã quay trở lại Ánh sáng.

D: Anh thích nơi nào nhất, nước hay Ánh sáng?

P: Nước là một trải nghiệm khác, một cảm giác khác. Ánh sáng là duy nhất.

D: Tôi đã biết đến điều đó trước đây, rằng thật tuyệt khi tất cả là một. (Đúng) Được rồi. Dù thời gian không tồn tại nhưng chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước để biết mình sẽ đi về đâu. Nhiệm vụ tiếp theo của anh là gì, nếu đó là một từ phù hợp? Anh sẽ đi đâu khi anh rời xa Ánh sáng một lần nữa?

Anh ta ngay lập tức thấy mình như là một người ăn xin tàn tật ở Ấn Độ. Đó là một cuộc sống khốn khổ đầy đau đớn và tuyệt vọng. Rõ ràng, khi quyết định bước vào thế giới vật chất, anh ta đã chọn trải nghiệm tồi tệ nhất của con người. Đó là một sự khởi hành hoàn toàn trái ngược với sự yên bình tuyệt đẹp khi là một phần của đại dương.

D: Tại sao anh quyết định nhập vào một cơ thể vật lý?

P: Để trải nghiệm, để Ánh sáng có thể trải nghiệm thể chất.

Đó là một kiếp sống khó khăn, bởi vì anh ta đã quá quen với việc được tự do không có giới hạn.

P: Có rất nhiều hạn chế. Rất khó để chứa đựng. Nhiều nỗi đau thể xác từ cơ thể vật lý đó. Tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm.

D: Vâng. Và khi anh ở trong thể xác, anh không nhớ được những đấng sáng tạo khác, phải không?

P: Đôi khi chúng tôi nhớ, đôi khi chúng tôi nhận thức được. Và chúng tôi đã chọn điều đó, không phải để ghi nhớ. Đó là một kiếp sống khó khăn.

D: Tại sao anh lại chọn trải nghiệm cuộc sống như vậy?

P: Đó là trải nghiệm cùng cực và học hỏi để có được sức mạnh. Sau đó tôi là một phụ nữ sống ở Pháp. Chúng tôi đã chuyển đến những nơi khác, và chọn quay lại để trải nghiệm một lần nữa.

D: Anh đã đi đến những nơi nào khác?

P: Sao Thổ. Chúng tôi chuyển đến Sao Thổ.

D: Nơi đó trông như thế nào?

P: Chúng tôi không tìm ra ngôn từ để mô tả.

D: Anh có thể cố gắng giải thích được không?

P: Chúng tôi không được phép giải thích. Thời điểm này không thích hợp cho điều đó. Điều đó không hữu ích cho chúng sinh. Nhưng đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác với Ánh sáng và nước. Chúng tôi đang đưa ra những giải pháp có liên quan, đó là những khó khăn của việc giải quyết các hạn chế. Đó là khó khăn mà chúng sinh nơi đây gặp phải.

D: Vì vậy, có đôi khi, anh sẽ chọn trở lại một kiếp sống, một cơ thể con người, để trải nghiệm điều gì đó khác biệt.

P: Để chúng tôi có thể học hỏi và hoàn thành những điều chúng tôi chưa hoàn thành.

D: Tại sao anh lại cảm thấy cần phải học hỏi, trải nghiệm?

P: Vì sự toàn vẹn, vì Ánh sáng, có thể trải nghiệm. Chúng tôi là một phần của Ánh sáng, và cần có trải nghiệm.

D: Ánh sáng không thể tự trải nghiệm ư?

P: Không. Ánh sáng phải được trải nghiệm. Chúng tôi thấy được hình ảnh. Ánh sáng phải được trải nghiệm như những giọt ánh sáng.

D: Giọt ánh sáng. Ý anh là một phần của nó đã ra đời?

Tôi đã biết câu trả lời cho một số câu hỏi như này, nhưng tôi luôn cố gắng xác minh thêm bằng cách hỏi cùng một câu hỏi với nhiều người. Nếu tất cả họ đều nói giống nhau, tôi tin rằng điều đó mang lại giá trị cho nghiên cứu của tôi.

P: Tính cá nhân. Ánh sáng là tổng thể. Ánh sáng phải trải nghiệm tính cá nhân. Do đó, Ánh sáng phải thực thể hóa như những giọt Ánh sáng.

D: Tôi hiểu rồi. Và anh là một trong những giọt ánh sáng này?

P: Tất cả chúng tôi là một trong tất cả những giọt ánh sáng này. Chúng tôi là một tia sáng của Thần. Tất cả chúng tôi đều là những giọt Ánh sáng ở dạng vật chất.

D: Và anh phải trải nghiệm và thu thập thông tin. (Đúng) Sau đó, anh làm gì với tất cả thông tin đó?

P: Chúng tôi phải tích hợp nó, tái tích hợp thông tin trở lại.

D: Và anh đưa thông tin trở về với Ánh sáng. (Đúng)

Anh ta xác nhận rằng Ánh sáng là tương đồng với Nguồn như một số người thường gọi, và là Mặt trời Trung tâm Vĩ đại. Chúng chỉ đơn giản là những cái tên khác nhau cho cùng một đấng, một người mà chúng ta gọi là “Chúa”.

D: Và anh đã trải qua nhiều dạng sống trên Trái đất? (Đúng) Và cũng đã đi qua những nơi khác? (Đúng) Anh đã trải nghiệm những thân xác khác chưa?

P: Vâng. Tôi nhìn thấy một cơ thể khác. Một người rất thông minh - nhưng không phải của con người.

D: Anh cũng có cảm giác bị kìm kẹt và hạn chế?

P: Có, nhưng ít hơn bây giờ. Bởi vì tấm màn che không tồn tại nhiều như vậy.

D: Trong những chuyến du hành của anh, khi anh đi đến đoạn cuối của một kiếp sống, cơ thể rồi cũng sẽ chết, phải không?

P: Đúng. Và sau đó chúng tôi tái hòa nhập với Ánh sáng. Chúng tôi luôn tái nhập với Ánh sáng.

D: Và mang theo thông tin của trải nghiệm? (Đúng) Bởi vì tôi nghe nói rằng anh không thực sự chết.

P: Đúng vậy. Nhưng thân xác, cơ thể vật chứa chết.

Sau đó tôi quyết định giao tiếp với tiềm thức của Pierre để tìm ra câu trả lời, nhưng có lẽ tôi đã nói chuyện với nó. “Tôi gọi nó là 'tiềm thức'. Điều này có chính xác không, hay bạn có một cái tên khác cho những gì tôi đang nói chuyện với? “

P: Tên đúng rồi.

D: Nhưng sức mạnh của anh hơn thế nhiều, phải không?

P: Bà có thể nói rằng chúng tôi hiểu biết hơn.

D: Tại sao Pierre lại chọn xuất hiện hôm nay? Đó chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên.

P: Anh ta cần biết tại sao anh ta bị đau. Anh ta cần biết để có thể điều chỉnh lại bản thân. Anh ta cần biết để anh ta có thể nhận thức rằng anh ta vượt lên trên hình hài hiện tại. Dù anh ta nói rằng anh ta cần phải trải nghiệm. Đó là lý do tại sao anh ta trải nghiệm được sự rộng lớn của Đại dương ngày hôm nay. Và anh ta đã điều chỉnh, và anh ta hiểu rằng anh ta còn hơn cả cái tôi hạn chế của mình.

P: Đau đớn ở cả hai bên thân dưới là do anh ta bực bội khi cảm thấy bất lực, bởi vì anh ta không thể thể hiện bản thân theo ý muốn hoặc theo ý muốn của bản thân cao hơn. Vì vậy, anh ta gặp phải những cơn đau. Nỗi đau của anh ta sẽ thuyên giảm. Anh ta gia tăng sự khó chịu để anh ta có thể được thúc giục hành động theo nó, và trải nghiệm sự rộng lớn của Đại dương. Một khi trải nghiệm đó xảy ra, cơn đau sẽ dần dần được loại bỏ. Nhưng vì sự đau đớn đang trong giai đoạn tiến triển, nó sẽ dần dần giảm bớt. Nó sẽ dần dần khi anh ta hiểu điều đó. Anh ta có thể yêu cầu giúp đỡ sớm hơn. Anh ta đã có cơ hội. Tại thời điểm này, cơ thể anh ta sẽ không có khả năng chấp nhận sự giảm bớt cơn đau. Cơ thể đã quen với cơn đau, và việc loại bỏ cơn đau phải từ từ.

Tôi đã nghe tới điều này nhiều lần. Sự khó chịu đôi khi sẽ tăng lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu nó đã diễn ra trong một thời gian dài và đã tăng lên rất nhiều, nó không thể bị loại bỏ một cách đột ngột. Chủ yếu là do cơ thể đã quen với điều đó. Vì vậy, trong những trường hợp này, cơn đau phải giảm dần một cách từ từ. Nhưng rồi nó sẽ biến mất.

P: Đã có nhiều điều chỉnh đối với cơ thể của anh ta khi anh ta đang ngủ. Kí ức duy nhất mà anh ta có là trong những giấc mơ, và chúng được che đậy trong các biểu tượng.

D: Những điều chỉnh cho mục đích gì?

P: Cần phải có những điều chỉnh để có thể thích hợp với mức năng lượng mới cho cơ thể của anh ta.

D: Tôi đã nghe nói rằng có rất nhiều người đang phải điều chỉnh, bởi vì năng lượng và những rung động của thế giới đang thay đổi.

P: Đúng vậy.

D: Và họ trải qua điều đó theo những cách khác nhau. Cơ thể của mỗi người phản ứng khác nhau.

P: Đúng vậy.

D: Và những ai không thể điều chỉnh là những người sẽ rời khỏi hành tinh.

P: Đúng. Hoặc họ được sắp đặt để không ở lâu dài trên Trái đất.

D: Chắc chắn có rất nhiều người đã rời khỏi hành tinh vào đúng thời điểm Giáng sinh. (Trận sóng thần lớn tấn công Indonesia vào năm 2004.) Tôi biết tất cả đều là quyết định của họ, phải không?

P: Đó là một thỏa thuận để chúng tôi biết rằng chúng tôi là một.

D: Họ chỉ muốn thoát khỏi đây trước khi những chuyện khác xảy ra?

P: Chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi cho rằng đó là một cơ hội mà họ phải phụng sự, để nâng cao nhận thức về một thế giới - rằng chúng ta là một. Anh ta không có giới hạn, giống như Đại dương. Anh ta có khả năng. Anh ta có sức mạnh. Anh ta có thể lựa chọn.

D: Anh ấy cũng muốn biết mục đích của mình là gì? Tại sao anh ấy lại ở đây?

Một câu hỏi rất phổ biến mà mọi khách hàng của tôi đều hỏi.

P: Mục đích của anh ấy là đem tới ánh sáng. Để đem tới ánh sáng, anh ta phải trải qua trải nghiệm của những người mà anh ta phải phụng sư. Đó là trải nghiệm mà anh ta tự sắp đặt để đem ánh sáng tới. Khó khăn là sự hạn chế mà anh ta phải trải qua. Nó ăn sâu vào bên trong anh ta. Anh ta biết anh ta có khả năng nhiều hơn những gì anh ấy nghĩ. Nhưng anh ta không được phép phát huy hết khả năng bẩm sinh của mình. Vì vậy, khó khăn nằm ở giới hạn mà anh ta đã đồng ý đặt ra cho bản thân.

D: Vì vậy, anh ấy sẽ có tầm ảnh hưởng đến tất cả những người mà anh ấy tiếp xúc.

P: Đúng vậy. Chúng tôi có lời khuyên về sự kiên nhẫn. Chúng tôi thấu hiểu sự thiếu kiên nhẫn của anh ta, bởi vì trong tâm trí, anh ta cảm thấy rằng mình đang làm không tốt. Tuy nhiên, từ quan điểm của chúng tôi, chúng tôi có thể nói rằng anh ta đã tự đặt mình vào một tình huống rất khó khăn, dựa trên khả năng của anh ta. Các hạn chế là cực khó. Anh ta khó mà lay chuyển được chính mình. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu. Chúng tôi đề nghị anh ta tiếp tục làm việc. Anh ấy đang làm tốt.

Khi Pierre trở về nhà, anh có cơ hội nghe cuốn băng về sự hình thành của đại dương. Trong một email, anh ấy đã có một số quan sát thú vị. Tất nhiên, anh ấy gặp khó khăn trong việc chấp nhận thực tế của trải nghiệm (nhiều khách hàng của tôi cũng như vậy), và anh ấy đang đánh vật với những gì được nghe thấy qua băng. “Khi tôi nghe đoạn băng, tôi đã trải qua những thử thách liên quan đến việc sử dụng từ ngữ và cách uốn lưỡi để diễn đạt những từ này. Tôi cảm thấy rằng năng lượng đại dương phải sử dụng tâm trí có ý thức để diễn đạt thành lời. Vì vậy, thay vì đặt nó sang một bên, năng lượng đại dương chỉ 'hòa tan' tâm trí có ý thức vào chính nó như 'một hạt muối hòa tan trong đại dương.' Tuy nhiên, hạt muối (hay tâm trí có ý thức của tôi) ngay cả khi nó được hòa tan trong đại dương (hay năng lượng đại dương), vẫn duy trì tính cá nhân của nó.

Vì vậy, tâm trí có ý thức diễn đạt bằng ngôn từ một cách chính xác nhất có thể   thông tin mà nó nhận được từ năng lượng biển. Vấn đề ở đây là có những thách thức / khó khăn khi phiên dịch thông tin năng lượng sang ngôn ngữ của con người, và một số từ được sử dụng không chính xác như những gì mà năng lượng đại dương muốn sử dụng. Nhưng tâm trí có ý thức đã lựa chọn những từ ngữ đó, bởi vì nó ít nhiều phụ trách khía cạnh ngôn ngữ của sự giao tiếp này. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể khiến tâm trí có ý thức im lặng hoàn toàn, nhưng bằng cách nào đó sự hiện diện của nó vẫn cần thiết cho việc diễn đạt. Tôi cảm thấy rằng có một người trợ giúp hoặc là người phiên dịch khác đưa thông tin năng lượng từ năng lượng đại dương vào một định dạng mà tâm trí có ý thức có thể sử dụng để chuyển thành từ ngữ. Tôi đã biết rõ rằng điều này giống như thông tin từ năng lượng đại dương phải đi qua 'trung tâm xử lý' trước khi nó có thể được chuyển thành ngôn từ bởi vì tâm trí có ý thức.

“Tôi cảm thấy có sự theo dõi và cân nhắc rất chặt chẽ khi bà đặt câu hỏi về việc trở thành năng lượng của đấng sáng tạo. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai xung quanh mình, nhưng tôi nhận thức được việc giám sát. Thông tin đó được công bố chỉ để đảm bảo rằng năng lượng đại dương không bị nhầm lẫn với Ánh sáng / Nguồn. “Sau phiên thôi miên của chúng ta, tôi đang cố gắng giải thích sự rộng lớn của đại dương, và tôi đề cập rằng về kích thước, tôi cảm thấy như 'một hạt muối hòa tan trong đại dương'. Khi tôi viết lưu ý này cho bà, tôi hiểu rằng phép loại suy ở trên cũng giải thích những thách thức liên quan đến cách diễn đạt bằng lời nói của con người. Tôi cũng hiểu rằng có rất nhiều thông tin tương tự như một hạt muối hòa tan trong đại dương. Hạt muối bắt nguồn từ đại dương, và trên thực tế, nó là đại dương ở dạng cô đặc. Vì vậy, phép loại suy này cho thấy chúng ta là cá nhân (bản nguyên), nhưng cũng là một phần của Tổng thể. Chúng ta bắt nguồn từ Ánh sáng / Nguồn, và chúng ta là một biểu hiện cô đọng / vật lý của Ánh sáng, và như vậy, chúng ta thực sự không giới hạn.

“Trong trí nhớ gần đây và những gì có vẻ như là những giấc mơ, tôi đã rời khỏi cơ thể vật lý của mình bốn lần, và đã được nói là quay trở lại với nó. Tôi nghĩ rằng tôi đã đến mức không còn lý do gì để sống, vì vậy tôi phải được thể hiện một khía cạnh nào đó của những gì đang được hoàn thành. Buổi thôi miên đã cho tôi hy vọng và mong muốn ở cấp độ ý thức, không bỏ trống cơ thể vật lý của mình.”

Khi tôi tiến hành phiên thôi miên này, tôi đã gặp nhiều khó khăn khi cố gắng hiểu nó, bởi vì mọi thứ đi ngược lại với những gì chúng ta cho là hợp lý. Làm thế nào nước có thể được tạo ra trước khi có đất hoặc hành tinh? Làm thế nào nước có thể được tạo ra từ hư không trong không gian? Trong các phiên khác của phần này, đối tượng đã mô tả cách họ tạo ra các thiên hà, vũ trụ và hành tinh. Đây là những gì tôi cho là hợp lý: tạo ra một thứ gì đó rắn chắc trước và sau đó đổ nước vào. Tuy nhiên, cho dù nó có vẻ không logic đến mức nào, tôi vẫn nghĩ nó quen thuộc. Rồi tôi nhớ ra tôi đã nghe ở đâu đó rằng: từ Kinh thánh. Kinh thánh cũng tường thuật chính xác cách thức phi lý của sự sáng tạo, trong chương đầu tiên của sách Sáng thế. Tôi sẽ đặt toàn bộ ở đây thay vì chia nó ra thành các câu đơn lẻ như trong sách kinh thánh.

Thuở Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất. Và trái đất không có hình dạng và hư không; và bóng tối bao trùm đáy vực sâu. Và Linh hồn của Chúa đã bay lên trên mặt nước. Và Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy sáng lên; và ánh sáng xuất hiện. Và Chúa đã thấy ánh sáng, rằng điều đó thật tuyệt diệu; và Chúa đã chia tách ánh sáng khỏi bóng tối. Và Chúa gọi ánh sáng là Ngày, và bóng tối Ngài gọi là Đêm. Và buổi tối và buổi sáng đó là ngày đầu tiên. Sách Sáng Thế 1: 1-5

Một chương trong phần này, đối tượng nói rằng có thứ gì đó có trước Ánh sáng (hoặc Nguồn), và có thứ gì đó là bóng tối. Anh ta cũng nói rằng âm thanh đóng một vai trò trong quá trình sáng tạo, do đó: Và Chúa đã nói. Mỗi lần Chúa nói, một cái gì đó mới được tạo ra. Giờ đây, chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều là một phần của Chúa, vì vậy chính những linh hồn đầu tiên này vẫn được kết nối với Nguồn, những người đang thực hiện phần lớn việc tạo dựng. Tất cả đều giống nhau, tất cả là Một. Cũng xin lưu ý rằng trước khi bất cứ thứ gì được tạo ra (ngay cả ánh sáng), Linh hồn của Đức Chúa Trời đã di chuyển trên mặt nước.

Chúa phán rằng: Giữa dòng nước hãy có một bầu trời hãy để nó phân chia dòng nước với dòng nước. Và Chúa tạo ra bầu trời, và tách biệt vùng nước nằm dưới bầu trời với vùng nước ở phía trên; và nó là như vậy. Và Chúa gọi đó là bầu trời. Và buổi tối và buổi sáng đó là ngày thứ hai. Chúa phán rằng: Hãy để vùng nước dưới trời tụ lại một chỗ, và đất liền sẽ xuất hiện; và chính là như vậy. Và Chúa gọi đó là Đất; và sự tập hợp lại của các vùng nước được gọi là Biển; và Chúa thấy rằng điều đó thật tuyệt diệu.

Qua đây, một lần nữa ta thấy rõ ràng là nước đã tồn tại trước khi đất được tạo ra. Pierre nói rằng anh chỉ có thể nhìn thấy mặt nước và bầu trời. Chúa đã phân chia các vùng trời. Sau đó là quá trình sáng tạo tiếp tục: Cây cối và thực vật ra đời. Điều đó phù hợp với câu chuyện trong cuốn sách này, rằng những người trợ giúp ngoài hành tinh lần đầu tiên mang tới các dạng sống thực vật để xem liệu nó có phát triển hay không trước khi đưa đến các dạng sống động vật. Thực vật phải được sử dụng như một nguồn thực ăn. Điều thú vị là (theo Kinh thánh) đời sống thực vật được tạo ra trước cả Mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Sau đó, các dạng sống động vật đầu tiên được tạo ra trong các đại dương, tiếp đến là các loài chim. Và Chúa phán rằng: Hãy để nước sinh ra dồi dào loài vật có sự sống chuyển động, và loài gà có thể bay vượt lên trên mặt đất giữa bầu trời rộng mở. Và Chúa đã tạo ra những con cá voi to lớn và mọi sinh vật có thể di chuyển, được sinh ra từ những vùng nước đa dạng trù phú, tùy theo chủng loại của chúng, và các con gà có cánhtheo đồng loại của mình; và Chúa thấy rằng điều đó là tốt. Chúa ban phước và truyền rằng: Hãy sinh sôi nảy nở, sinh sôi nảy nở, làm cho nước ngập trong biển khơi, và cho gia cầm sinh sôi trên đất liền. Sách Sáng thế 1: 20-22

Sau đó, sự sáng tạo tiếp tục bằng sự ra đời của nhiều loài động vật khác nhau, và cuối cùng là con người. Tất cả những điều này chính xác là thứ tự được mô tả bởi các đối tượng khác nhau. Ngoại lệ duy nhất là những linh hồn khác nhau này có một vai trò trong việc giúp đỡ Chúa trong quá trình sáng tạo. Vì tất cả chúng ta đều là Chúa, điều này không làm chúng ta ngạc nhiên. Và vì chúng ta có một vai trò trong quá trình tạo ra Trái đất xinh đẹp của chúng ta, chúng ta nên cảm thấy vinh dự và tôn trọng ngôi nhà của mình.

Chương 27
NHỮNG SINH VẬT ĐẦU TIÊN

Một phiên bản khác của quá trình kiến tạo đại dương đã được đề cập trong một phiên thôi miên mà tôi đã thực hiện khi ở Kona, Hawaii, trong khi giảng bài và hội thảo. Nó tương tự, chỉ là cách diễn đạt khác nhau. Melody rất thích ở nhà trên đại dương, vì cô và chồng, Mike, sở hữu dịch vụ thuê tàu và đưa mọi người bơi hàng ngày với cá heo và cá voi. Mike biết cách gọi chúng nên chúng đến ngay lập tức và tụ tập quanh thuyền của anh ta ngay khi anh ta dong buồm ra khơi.

Sau khi đưa cô ấy đi qua hai kiếp sống, tôi bắt đầu giao tiếp với tiềm thức của cô ấy. Tôi rất ngạc nhiên khi nó nói, “Cô ấy đã ở đó vào thời kỳ đầu của hành tinh. Khi hành tinh bắt đầu được gieo sự sống. Và công việc của cô là với cá voi và cá heo. Để đưa chúng đến hành tinh này.

D: Cô ấy ở dạng nào vào thời điểm đó?

M: Ban đầu, cô ấy chỉ toàn là ánh sáng. Cô ấy đã giúp gieo mầm những con cá voi và cá heo này trong đại dương. Cô ấy mang chúng đến trong những cái vỏ màu vàng. Mỗi con cá heo, mỗi con cá voi, đều đến trong một cái vỏ. Và được đặt dưới đáy đại dương cho đến thời điểm thích hợp khi chúng có thể sống.

D: Khi đến đúng thời điểm, điều gì đã xảy ra?

M: Vỏ đã mở.

D: Chúng được đưa đến từ một nơi khác?

M: Vâng. Hành tinh của nước xanh.

D: Và chúng biết rằng chúng sẽ có thể sống trong nước ở đây?

M: Phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều thử nghiệm, nhưng khi đến thời điểm thích hợp, chúng đã đến. Và cái vỏ giữ chúng an toàn cho đến khi môi trường phù hợp.

D: Nếu không, nếu chúng xuất hiện quá sớm chúng sẽ chết.

M: Đúng vậy. Chúng phải thích nghi với môi trường mới và học theo, nhưng đó là công việc của cô ấy.

D: Đây có phải là trước khi có con người trên Trái đất?

M: Ồ, vâng, vâng. Từ đầu. Trên hành tinh chỉ chủ yếu có nước vào thời điểm đó.

D: Trước khi đất xuất hiện?

M: Ban đầu, tất nhiên, tất cả đều là nước, và sau đó là những vùng đất bắt đầu xuất hiện, vâng. Và những vùng đất đầu tiên xuất hiện đều ẩm ướt. Lemuria.

D: Đó là nơi đầu tiên.

M: Vâng. Đó là một trong những kiếp sống đầu tiên của cô trên hành tinh này.

D: Là một con người?

M: Chà, cô ấy có thân hình nhẹ nhàng. Không giống như một cơ thể con người, kiểu vậy. Sau này thì cơ thể nặng hơn rất nhiều.

D: Những người ở Lemuria có cơ thể nhẹ?

M: Lúc đầu, có.

D: Vậy, chúng vẫn chưa vững chắc.

M: Không, bởi vì hành tinh này không thể duy trì những dạng sống đó trong những ngày đầu. Nó phải được tiến hóa từ từ.

D: Đó là một trong những câu hỏi của Melody, liệu cô ấy có bất kỳ kiếp sống nào ở Lemuria không.

M: Cô ấy có rất nhiều kiếp.

D: Nếu đó là một trong những nơi đầu tiên, liệu sau đó nó có trở nên vững chắc hơn không?

M: Ồ, vâng, khi hành tinh có thể duy trì sự sống và các hình dạng khác nhau, nhưng nó cần có thời gian và có rất nhiều thử nghiệm và sai lầm trong suốt quá trình.

D: Những loại thử nghiệm và sai lầm gì?

M: Để tìm ra những dạng sống có thể có trên hành tinh này.

D: Dạng nào sẽ tồn tại? (Vâng) Bởi vì nó phải có một môi trường rất đặc biệt, phải không?

M: Đúng vậy. Bởi vì ta phải hít thở không khí, và điều này mất một thời gian dài vì không khí là sự kết hợp của các chất hóa học.

D: Vậy, nó không hề là dễ dàng.

M: Không, không bao giờ là dễ dàng khi chuẩn bị cho một hành tinh mới.

D: Nhưng sau đó cô ấy quyết định ở lại Trái đất và tiếp tục cuộc sống sau đó?

M: Vâng, cô ấy thích nó.

D: Vậy, bây giờ chúng ta biết năng lượng của Lemuria và cá voi và cá heo được kết nối với cô ấy như thế nào.

Melody đã thắc mắc về trải nghiệm bất thường mà cô đã trải qua khi đi máy bay từ Thành phố Salt Lake đến Atlanta vào năm 2001. Cô cảm thấy như mình đang cố gắng tách khỏi cơ thể. Tiềm thức đã đưa ra một câu trả lời đáng ngạc nhiên. “Cô ấy đã có cơ hội trở lại Nguồn tại thời điểm đó.”

D: Đó có phải là điều cô ấy muốn làm không?

M: Không, cô ấy quyết định ở lại. Nhưng tại thời điểm đó, trong sự cố đó, cô phải lựa chọn quay trở lại Nguồn, hay ở lại Trái đất để tiếp tục công việc của mình. Cô ấy đã chọn ở lại.

D: Cô ấy nói rằng cô ấy thực sự cảm thấy như cô ấy đang tách rời ra.

M: Thực tế là cô ấy đã làm vậy. Cô chỉ còn cách nhà vài hơi thở.

D: Mọi người sẽ thấy gì nếu cô ấy quyết định về nhà?

M: Cơ thể của cô ấy sẽ chỉ đổ ập xuống ghế.

D: Họ sẽ nghĩ rằng đó là một cơn đau tim hay gì đó?

M: Một cái gì đó tự nhiên, vâng.

D: Vậy thì điều đó có thể xảy ra một cách đơn giản.

M: Đơn giản vậy thôi. Nó không nhất thiết phải là một điều đau thương lớn.

D: Nhưng cô ấy quyết định ở lại, vì cô ấy có việc phải làm.

M: Cô ấy đã làm vậy.

D: Nhưng cô ấy nói, sau đó, cô ấy bắt đầu bị chóng mặt. Việc này đã diễn ra suốt ba năm.

M: Đúng vậy, nó xảy ra do áp suất trong máy bay và trong đầu của cô ấy, và khi cô ấy rời khỏi cơ thể, và áp lực quay trở lại.

D: Ồ, bởi vì nó không giống như trên bề mặt.

M: Đúng, đúng. Nhưng thực ra, khi cô ấy thoát ra khỏi cơ thể của mình, cô ấy đã có một hành trình khác đến một nơi khác trong một chiếc phi thuyền. Cô ấy đã vượt qua các chiều không gian.

D: Mà cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang ở trên máy bay?

M: Đúng vậy, và cô ấy đã được cung cấp một số thông tin để cô ấy sẽ làm việc.

D: Bạn có nên nói cho cô ấy biết nó là gì không?

M: Không, nó không thích hợp vào lúc này.

D: Nhưng cô ấy đã chọn quay lại. Và điều đó đã gây ra những cơn mê chóng mặt trong ba năm?

M: Vâng, vâng. Đó là khi cô ấy trở lại cơ thể của mình và áp suất trong máy bay; nó gây ra sự mất cân bằng.

D: Đó không phải là một vị trí tốt để tách khỏi cơ thể, phải không?

M: Không hẳn như vậy.

D: Nhưng những cơn chóng mặt đã biến mất rồi sao?

M: Vâng, cá heo và cá voi đã làm việc để giúp cô ấy trở lại cân bằng. Chúng đã làm việc cùng với cô ấy, và tôi nghĩ rằng phần cuối cùng đã sẵn sàng.

D: Chúng ta có thể quay lại và nói thêm một số điều về sự khởi đầu của cuộc sống được không? Bạn nói rằng cô ấy đã ở đó với hạt giống khi tất cả chỉ là nước. (Vâng) Và sau đó bạn nói rằng đất bắt đầu xuất hiện?

M: Đúng vậy. Sau đó, nước bắt đầu rút đi và có nhiều thay đổi trên hành tinh, khí hậu. Bà muốn biết về điều gì?

D: Tôi chỉ tò mò về nó, bởi vì có một người đàn ông cũng nói với tôi rằng anh ta là một phần của nước trong những ngày đó, và không có bất kỳ mảnh đất nào. (Vâng) Tôi đã tự hỏi, đất vừa mới trồi lên hay sao?

M: Đó là sự kết hợp của nhiều thứ. Hãy nhớ rằng, điều này đã xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài. Đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Millennia, để nó xảy ra.

D: Vậy, hành tinh hoàn toàn là nước trong những ngày đó.

M: Ngày xưa nó là nước, và sau đó, ngay bên dưới, đất sẽ thay đổi. Và những ngọn núi lửa dưới nước sẽ dịch chuyển, và chúng sẽ nổ tung. Và nó khiến nước rút đi và đất nổi lên. Những điều đó đã xảy ra.

D: Tại sao các núi lửa lại hoạt động bên dưới mặt nước?

M: Đó là bởi hành tinh đang đi vào trạng thái cân bằng và điều chỉnh. Để sống trong môi trường này, để chứa ... để tạo ra một bầu không khí. Tất cả các chất hóa học của khí quyển: oxy, hydro, chlor - tất cả các thành phần nhỏ đi vào bầu khí quyển của hành tinh.

D: Vậy, điều này phải xảy ra khi đất trồi lên.

M: Vâng, để tạo không khí cho cây cối phát triển. Nó tạo ra bầu không khí; nó tạo ra oxy.

D: Và bạn nói rằng cô ấy là một trong những người đầu tiên mang những chiếc vỏ vàng với cá heo và cá voi. (Vâng) Các dạng sống khác có được mang theo vào thời điểm đó không?

M: Không phải tất cả cùng một lúc. Mọi thứ được đưa vào những thời điểm khác nhau để xem điều gì có thể duy trì ở đây và điều gì không thể.

D: Nhưng nhiều người trong số họ phải đợi đến thời điểm thích hợp để thức tỉnh, tôi đoán bạn sẽ nói vậy.

M: Vâng, cho đến khi hành tinh này đã sẵn sàng. Có một số quá trình dần dần, bà biết đấy. Mọi thứ đều không ... tiến hóa không phải là những gì bà được dạy về sự tiến hóa. Nó là sự phát triển của toàn bộ hành tinh, và cuối cùng là toàn bộ ... rất nhiều loài khác nhau, để xem sự sống nào có thể sống ở đây và có thể thích nghi.

D: Khi phần mặt đất mới bắt đầu hình thành và mọc lên, sự sống đầu tiên trên phần đất bắt đầu phát triển đó là gì? Bạn có thể thấy điều đó không?

M: Bà có biết rằng ban đầu, cá heo đi bộ trên cạn, cũng như dưới đại dương không?

D: Thật sao?

M: Vâng, đúng vậy, điều này đã được chứng minh bởi khoa học của bà.

D: Và chúng bước đi như con người?

M: Chúng không có hình dạng giống người, nhưng chúng đã đi trên mặt đất. Chúng đã sống trên mặt đất. Chúng có thể đi tới đi lui.

D: Chúng đã bò trên đất?

M: Không chính xác. Chúng trông khác so với bây giờ, để phù hợp với điều đó. Nên, chúng sẽ trông gần giống - tôi không muốn nói nửa người nửa cá heo, bởi vì điều đó tạo ra một bức tranh méo mó. Nhưng ta không thực sự có một sự hình ảnh nào tốt hơn cho điều đó. (Cười) Mặc dù vậy, bà sẽ nghĩ nó khá buồn cười. Nhưng chúng có đôi chân và bàn chân nhỏ, ngắn (Cười), và chúng đã đi bộ, kiểu như ở tư thế thẳng đứng hơn. Nhưng chúng có thể đi tới đi lui thời gian đó.

D: Đây là lý do tại sao chúng có thể hít thở không khí?

M: Đó là lý do, bởi vì chúng cũng sẽ ở trên đất liền.

D: Vậy, chúng là một trong những hình dạng đầu tiên?

M: Vâng, một trong những sinh vật hít thở không khí đầu tiên.

D: Vậy thì tại sao chúng lại chọn xuống nước và ở lại đó?

M: Chúng thích hơn, bởi vì chúng đến từ một hành tinh nước.

D: Sau đó, hình dạng sống đầu tiên, ngoài hình thức đó, đã đến trên phần trái đất?

M: Phần chỉ sống trên cạn?

D: Tôi đoán vậy, tôi đang nghĩ về thực vật và vạn vật.

M: Ồ, tôi nghĩ bà muốn nói đến động vật.

D: Chà, một trong hai.

M: Tất nhiên, thực vật là đầu tiên. Cây cối cần phải được gieo hạt vì chúng tạo ra oxy.

D: Vậy, chúng đã được gieo mầm?

M: Ồ, mọi thứ đều như vậy.

D: Mang từ nơi khác đến.

M: Tất nhiên, để xem loài cây nào sẽ sống ở nơi nào. Và khi đất bắt đầu trồi lên, sau một khoảng thời gian là một lục địa rộng lớn, rộng lớn. Và như vậy, những thứ khác nhau sẽ sống ở các khu vực khác nhau, ngay cả trên một hành tinh.

D: Sau đó, hình dạng sống đầu tiên trên trái đất, bên cạnh thực vật. Tôi đang nghĩ về một con vật ở một dạng nào đó.

M: Có lẽ sự mô tả tốt nhất để cung cấp cho bà sẽ giống một con chim - bởi vì, hãy nhớ rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều lần trước khi nó thực sự hoạt động.

D: Một sinh vật bay?

M: Vâng, giống một con chim hơn. Nhưng con chim cũng có thể ở trên mặt nước, đáp xuống mặt nước, bởi vì nó cần cả hai để có thể tồn tại trong thời gian đầu đó.

D: Ngoài ra, các nhà khoa học còn nói về khủng long.

M: Vâng, không quá xa trước khi chúng đến. Nhưng một lần nữa, bầu không khí đã được thiết lập.

D: Tại sao tất cả chúng phải biến mất?

M: Bởi vì chúng đã sẵn sàng để chuyển sang chiều không gian tiếp theo của chúng; chúng đã đi đến một không gian khác. Không hẳn là một ngày chúng thức dậy m và tất cả đều kêu, “Ồ!”

D: Vậy, không còn thích hợp để chúng ở trên Trái đất. (Đúng) Chúng giống như một cuộc thử nghiệm.

M: Bà có thể nghĩ vậy. Chúng đã được ở đây trong một khoảng thời gian, và những điều khác đã xảy ra do chúng ở đây. Không khí được hình thành và tất cả các loại. Nhưng một khi đã hoàn thành, chúng không cần phải ở đây, vì vậy chúng được đưa đến nơi tiếp theo, nơi chúng có thể phụng sự. Mọi thứ đều có mục đích.

D: Vâng, tất cả đều vậy. Tôi đã được kể trong công việc của mình rằng Ets (người ngoài hành tinh) có liên quan rất nhiều đến việc gieo mầm. Có đúng như vậy không?

M: Đúng vậy. Bà biết đấy, mọi người đều có việc để làm.

D: (Cười) Giống như Melody, cô ấy đến như một ánh sáng.

M: Cô ấy đến như một ánh sáng đầu tiên đến hành tinh này, vâng.

D: Và cô ấy mang theo những chiếc vỏ. Điều đó giống với các ETs hay là khác?

M: Nó khác, vì trước đây họ đến từ một không gian và thời gian khác. Tất cả đều thuộc các chiều không gian và các thiên hà và vũ trụ khác nhau. Và có tất cả các loại phát minh đang diễn ra ở tất cả các nơi. Và những gì hoạt động ở nơi này, không nhất thiết phải hoạt động ở một nơi khác…

D: Vậy thì lý thuyết mà tôi đã được nghe là đúng, rằng họ phải tạo ra con người.

M: Cái mà bà gọi là “con người”, vâng.

D: (Cười) Do di truyền.

M: Vâng, nhưng hãy nhớ. Con người thực sự là gì? Bản chất của con người là ánh sáng và Nguồn, là tất cả mọi thứ.

D: Nhưng đó là bên trong. Tôi đang nói về phương tiện vật lý; vỏ bọc vật lý.

M: Vâng, nhưng nó phải bắt đầu từ đâu đó. Và bà phải nhớ rằng, bản chất đó có trí thông minh và vì vậy mọi thứ đều bắt nguồn từ kế hoạch (hay mặt phẳng?) đó.

D: Tôi nhận được những mẩu tin nhỏ từ nhiều người khác nhau và tôi mong tôi có thể xác minh được.

M: Tất nhiên.

D: Và đây là câu chuyện thực của Trái đất. Và cô ấy đã ở đây ngay từ đầu, giúp đỡ mọi thứ. Và bây giờ đã đến lúc cô ấy tiếp tục công việc của mình với những thứ mà cô ấy đã mang đến đây ngay từ đầu.

M: Vâng, đó là lý do tại sao cô ấy yêu chúng rất nhiều.

Chương 28
SỰ THẤT BẠI CỦA MỘT HÀNH TINH

Khi Sam lần đầu tiên bước vào cảnh đó, anh ấy nhìn thấy mình đang lái máy bay, đang tìm kiếm một sân bay để hạ cánh. Anh đã dành khá nhiều thời gian để lái máy bay, nhìn xuống mặt đất. Tôi nghĩ chúng tôi có lẽ đã đi vào tiền kiếp khi anh ta là một phi công. Nhưng đôi khi, tiềm thức sẽ cung cấp cho đối tượng một cái gì đó quen thuộc mà họ cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy, để bắt đầu cuộc phiêu lưu. Đó là trường hợp của Sam. Khi câu chuyện tiếp diễn, rõ ràng là anh ta thực sự đang lái một con tàu vũ trụ nhỏ. Anh ta hạ cánh xuống một hành tinh nơi anh ta được cho là kết nối với một số người của anh ta, những người đang sống trong một khu trại. Anh hoang mang khi thấy nơi đây vắng vẻ không có dấu hiệu của sự sống. Khu vực này giống như sa mạc, rất khô cằn, cằn cỗi và nóng nực, anh ấy đã tìm kiếm khá lâu để tìm kiếm nơi mà mọi người có thể đã đi, và cuối cùng đã bỏ cuộc trong tuyệt vọng. Với sự cam chịu, anh quyết định điều duy nhất cần làm là rời đi.

Anh ấy có vẻ rất mệt mỏi, “Chúng tôi đã rất vất vả. Không còn lại bao nhiêu người, chỉ còn một nhóm. Chúng tôi đã gặp rắc rối. Chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu. Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm bất kỳ nơi nào! Đây là nơi để đi! Bởi vì chúng tôi đã rời khỏi một nơi nào đó. Và chúng ta đây, ở giữa hư không. Tôi đã trở về từ một nơi nào đó, và họ đã biến mất. “ Tôi hỏi nếu có thể dễ dàng hơn để quay lại nơi xuất phát. “Tôi không biết liệu chúng tôi đến từ đâu còn sót lại thứ gì không. Tôi nhận được một bức ảnh rằng chúng tôi có những công trình kiến trúc mà chúng tôi đã sống, theo một số hình dạng. Nó là vĩnh viễn, nó có mục tiêu. Đây là một nơi khô ráo! Đây là một hành tinh khô hạn!”

D: Hãy nhìn vào nơi anh đã đến. Anh nói anh đã sống trong các công trình kiến trúc?

S: Vâng. Tôi thấy đây là một cụm các mái vòm nhỏ có vẻ trong suốt. Chúng tôi có thể nhìn thấy bầu trời phía trên chúng tôi. Phần đỉnh tháp nhô ra khỏi mặt đất và chúng tôi sống bên dưới chúng. Hầu hết ngôi nhà nơi chúng tôi sống là dưới lòng đất, và một số lớn hơn những ngôi nhà khác. Chúng có dạng hình trụ và hướng xuống. Đó là vẻ bên ngoài. Nó mát hơn, thoải mái hơn khi ở bên trong những cái lỗ. Khi bạn thoát ra khỏi những cái lỗ, bạn thoát ra khỏi nơi bạn ở, thoát ra khỏi những cấu trúc, hành tinh này là cằn cỗi. Đó là một cộng đồng. Một tiền đồn của một số loại. Đó là nền văn minh. Tôi đã có một nhóm người mà tôi đã ở cùng. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau.

Tôi hỏi anh ấy xem anh ấy đã làm công việc gì ở đó.

S Tôi bay trong một ... cái máy. Tôi đến và tôi đi từ tiền đồn này đến tiền đồn khác, và tôi mang theo những thứ họ cần. Vì vậy, tôi không sống ở đó hoàn toàn. Tôi đoán tôi đang làm việc cho những người này. Nhưng họ đã đi đâu? Họ không có ở chỗ của họ. Họ đã đi và có thể họ đã rời đi vì một lý do. Tôi không biết. Nó đã bị bỏ rơi? Không có ai ở đây. Vậy họ đang ở đâu? - Tôi phải ra khỏi đây. Đã xảy ra sai lầm. Điều này không đúng. Tôi đã đến đây, nhưng không có gì giống như tôi mong đợi. Không có ai ở đây. Họ đã rời đi, đi vào sa mạc chết chóc!

Vẫn còn phân vân, anh quay lại với con tàu của mình. Anh cảm thấy mình cần phải đi nói với ai đó, cấp trên, và cố gắng nhận được sự giúp đỡ. Anh ấy thực sự thích lái cái máy của mình. “Ooo, đây là một cậu bé tốt bụng, cái thứ này có phải là linh tinh không! Chà! Tôi thích nó! Nó không phải là lớn nhất. Nó không phải là một hãng vận chuyển hàng hóa lớn. Đó là một chiếc máy bay nhỏ. Nó là hình tròn, hay đúng hơn là một cái đĩa. Nó không chỉ dành cho một người đàn ông, có vẻ như bạn có thể đưa sáu người vào đó và một số hàng hóa. Nó đẹp! Thật thoải mái. Đó là một cỗ máy gọn gàng.”

D: Vậy, anh sẽ quay trở lại nơi bạn xuất phát. Anh có phải đi xa không?

S: Tôi không biết. Tôi đi một chặng đường dài khá vội vàng cùng cái máy của mình. Tôi chỉ đặt máy đến nơi nó phải đến và nó sẽ đi. Bà biết gì không? Nó sẽ đi đến nơi mà tôi nghĩ nó sẽ đến. Ta chỉ nghĩ và nó sẽ đi! (Ngạc nhiên) Zip! Ta chỉ cần nói cho nó biết nơi để đi và nó sẽ đi. (Anh ta có vẻ ngạc nhiên với công nghệ này.)

Sau một lúc, anh ta bay qua ba ngọn tháp được xếp thẳng hàng, những ngọn tháp là người dẫn đường để giúp anh ta hạ cánh. Anh ấy đã báo cáo, nhưng cấp trên của anh ấy cũng bối rối như anh ấy. Anh nóng lòng chờ đợi để biết mình phải làm gì tiếp theo. “Tôi không muốn làm bất cứ điều gì một mình, thật cô độc. Công việc của tôi không phải là quyết định phải làm gì, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Tôi không thực hiện các đơn đặt hàng.” Anh ta đã trở nên tức giận. “Vì vậy, tôi đi đến nơi tôi được chỉ bảo và làm những gì tôi được chỉ bảo và tôi không đặt quá nhiều câu hỏi.”

Các sự kiện diễn ra quá chậm. Sam càng tức giận hơn khi chờ đợi để biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy tôi quyết định chuyển anh ta khỏi cảnh đó. Tôi yêu cầu anh ấy chuyển sang một ngày quan trọng khi một cái gì đó đã diễn ra. Anh thở dài, rồi trả lời rất nhẹ nhàng và rụt rè, “Mọi người đều ở ngoài hành tinh. Mọi người đã đi hết. Tất cả bọn họ! Tất cả họ đã biến mất. “

D: Toàn bộ hành tinh?

S: Vâng! Họ đã biến mất! Khi tôi đi vắng, tất cả ... đều đã biến mất! Tôi đã đi một nơi nào đó! Tôi đã đi làm việc gì đó. Tôi đã làm một cái gì đó. Tôi về nhà và không có ai ở đó! Tất cả đã biến mất ... Tất cả họ! Mọi người.

D: Anh không biết điều gì đã xảy ra?

S: Không. (Xót xa, bâng khuâng) Toàn bộ nơi này đã biến mất. Mọi thứ đã biến mất! (Nhẹ nhàng, đau đớn) Vậy, đó là lý do tại sao tôi tiếp tục. Bạn bè của tôi và tất cả những người của tôi đã ra đi! Điều này không tốt!

Anh bối rối, xúc động và sắp rơi nước mắt khi cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi dường như không gặp nhiều may mắn khi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy tôi chuyển anh ấy sang một ngày quan trọng khác với hy vọng tìm được câu trả lời nào đó. Anh thấy mình đang ở trong con tàu của mình, chỉ có một mình, nhìn xuống Trái đất từ không gian. Anh có thể nhìn thấy lục địa Trung Quốc và phía Đông bên dưới anh.

D: Có ai đó bảo anh đến đó không?

S: Không. Là tự tôi. Tôi tự quyết định làm điều đó. Tôi đã xuống Trái đất. Đó không phải là quê hương của tôi. Tôi biết tôi đến từ đâu. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không có một đầu mối nào. Vì vậy, tôi nghĩ, Trái đất đang ở gần. Trái đất có lẽ sẽ ổn.

D: Anh đã bao giờ đến đó trước đây chưa?

S: Ồ, vâng, tôi đã đến Trái đất. Nhưng thường thì chúng tôi ở xa Trái đất. Nó mới hơn, nó vẫn còn sơ khai. Không có nhiều thứ trên Trái đất. Tôi đoán có một số người. Họ không giống chúng tôi. Họ khác nhau. Họ mới hơn. Họ da đen. (Sam là một người da đen trong cuộc sống hiện tại của anh ấy.) Và họ cũng không sống trên phần này của Trái đất. Phần này của Trái đất không có bất kỳ người nào.

Người ta nói rằng khi Trái đất lần đầu tiên được sinh ra hoặc có dân cư, chuyện đó xảy ra trên lục địa Châu Phi và loài người lan ra từ đó. Các nhà khoa học đã có thể lần ra nguồn gốc sớm nhất của con người đến Châu Phi. Họ thậm chí đã kết luận là chỉ có một người nữ duy nhất. Đã có nhiều tranh cãi về việc làm thế nào loài người có thể lan rộng khắp thế giới. Cũng đã có tranh cãi về cách con người xuất hiện từ đầu. Luôn luôn có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, trừ khi bạn chấp nhận lý thuyết mà tôi thu thập được trong công việc của tôi. Rằng chúng ta đã được gieo mầm bởi những người ngoài trái đất, và rất nhiều kỷ nguyên trôi qua, các loài đang phát triển được vận chuyển đến nhiều khu vực khác nhau trên thế giới để xem liệu chúng có thể tồn tại được hay không. Đó là một quá trình chậm chạp và tốn nhiều công sức. Có phải Sam đã nhìn thấy Trái đất ở giai đoạn sớm nhất khi con người lần đầu tiên được tạo ra ở Châu Phi bằng cách lai tạo giữa các loài và phối gen với loài vượn người? Hầu hết điều này đã được báo cáo trong các cuốn sách của tôi, Người giữ vườn và Người giám hộ. Các khía cạnh khoa học được khám phá trong một cuốn sách khác được xuất bản bởi công ty của tôi, Nhân loại, Con của các vì sao bởi Max Flindt.

S: Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đáp xuống chỗ nào đó ở đây. Nhưng không có ai ở đây. Không có ai giống tôi ở đây. Điều tôi đang cố gắng làm là tìm một số người giống như tôi! Tôi đã không thể làm điều đó. Không có nhiều người như tôi bay từ nơi này sang nơi khác. Chỉ một vài người trong chúng tôi. Tôi sẽ xem liệu một trong những người bạn khác của tôi có hạ cánh ở đây hay không. Có một nơi trên Trái đất. Tôi đang quan sát nó. Đó sẽ là Tây Tạng. Cao nguyên. Người của chúng tôi đã đến đây. Chúng tôi đã bay đến và ra khỏi Tây Tạng. Và tôi hy vọng một trong những người của tôi ở đây. Oh! Cơ thể tôi rất khác! Nó nhỏ hơn và nhẹ hơn. Vâng, đó là một sự khác biệt. Cơ thể tôi nhẹ nhàng. Thật là gọn gàng!

D: Anh có thể làm điều đó, thay đổi cơ thể của anh?

S: Tôi không cần phải thay đổi nó. Nó vốn dĩ là như vậy. Nó đã nhẹ hơn. Trên người tôi không phải toàn là thân xác. Tôi có nhiều năng lượng hơn. Tôi có một hình dạng đặc thù. Tôi đẹp, sáng sủa, hơi xám. Tôi không nghĩ mình phải tạo ra cơ thể này. Nó khác nhau! Nó nhẹ hơn. Và tôi đang tìm kiếm một người giống như tôi. Chúng tôi ở đâu đây?

D: Nhưng anh nói anh bay đến và ra khỏi Tây Tạng?

S: Đó là nơi chúng tôi ra vào. Chúng tôi không phải là những người duy nhất. Những người từ nơi khác đến và ra khỏi Tây Tạng cũng vậy.

D: Đó là núi, phải không?

S: Không, không phải. Đó là một cao nguyên. Nó khá bằng phẳng. Nhưng nó đã trồi lên. Đó là nơi khá cao.

D: Vậy, anh sẽ hạ cánh ở đó và xem liệu anh có thể tìm thấy một số đồng loại của anh?

S: Vâng, hoặc bất kỳ ai khác có thể giúp tôi. Cái gì đó khủng khiếp xảy ra. Tôi tin rằng nơi tôi ở đã bị phá hủy. Thực sự vậy. Tôi đã đi một thời gian, và trong khi tôi đi thì đã có chuyện xảy ra. Mọi người đã đi hết. Đi rồi, đi rồi, đi rồi .... chắc tôi sẽ hạ cánh. (Nói với bản thân) Có ai ở đây không? - Có đấy! Có. Nhưng họ đến từ một nơi khác. Họ không đến từ nơi tôi đã ở. Họ không đến từ hành tinh đó. Họ đến từ rất xa. Họ không đến từ hệ mặt trời. Họ không thuộc cùng hệ Mặt trời với Trái đất. Họ cũng đã ở đây một thời gian.

D: Ít nhất họ là người mà anh có thể liên hệ.

S: Có thể. Họ khác. Họ không giống tôi. Thật ra, họ cao hơn. Chà! Họ là ánh sáng. Họ là những sinh vật ánh sáng. Khá vật chất. Tôi dày đặc hơn họ. Họ chỉ toàn là ánh áng.

D: Tại sao mọi người ra vào khu vực này trên Trái đất?

S: Đó là vì nguồn năng lượng của cao nguyên này. Những người này đến đây, và họ khác với những người da đen. Họ đến từ một nơi khác. Họ đang làm việc trên Trái đất. Họ đang giúp đỡ.

D: Tại sao những người này lại đến Trái đất?

S: Chà, Trái đất thật tuyệt. Mọi thứ đang đến với Trái đất. Sinh vật từ khắp mọi nơi sẽ đặt một phần của mình trên Trái đất. Tất cả, mọi loại sinh vật sẽ có mặt trên Trái đất. Mọi thứ. (Nói với bản thân) Trái đất cũng bị tổn thương, phải không? Vâng. Trái đất cũng bị tổn thương. Thật tồi tệ.

D: Tại sao họ làm điều đó?

S: Họ là những người đang biến điều đó thành hiện thực hoặc đó là ý tưởng của họ. Họ chịu trách nhiệm về nó. Họ đang phát triển kế hoạch đó và mang mọi thứ đến Trái đất. Họ đang mang mọi thứ từ khắp nơi. Mọi thứ! Tất cả các loại. Và bà biết họ làm điều đó như thế nào không? Dùng ánh sáng. Các dải ánh sáng. Họ thay đổi các sợi ánh sáng. Khi họ nắm lấy những sợi ánh sáng nhỏ này, bất cứ điều gì có thể xảy ra. Họ thay đổi mọi thứ. Mọi thứ có thể xảy ra.

D: Các nguồn ánh sáng đến từ đâu?

S: Ôi, Chúa tôi! Tâm trí của họ? Họ ghi nhớ nó trong tâm trí của họ và sau đó họ tạo ra mọi thứ. Họ đặt một điểm sáng vào một thứ gì đó và sau đó nó thành hình xung quanh nó. Tôi biết họ đã ở đó từ một chuyến đi trước đây. Tôi không biết họ rõ lắm. Họ có một cách để tạo ra mọi thứ. Họ làm ra mọi thứ. Họ lấy ánh sáng và họ tạo ra bất kỳ hình dạng nào từ đó. Ánh sáng đi vào giữa. Họ có thể lấy một tế bào và thay đổi bằng cách thay đổi ánh sáng ở trong. Họ có thể tạo ra bất cứ điều gì khác biệt chỉ bằng cách thay đổi các mảnh, một phần ánh sáng. Đó không phải là những gì tôi thường làm, nhưng đó là cách họ làm. Họ làm cho mọi thứ diễn ra theo cách đó. Có vẻ như đây là một nhóm cố định, nhưng họ tránh xa những người khác. Họ ở với nhau. Thật ra, họ phụ trách mọi thứ, nhưng những người khác không thực sự biết họ đang ở đây.

D: Anh nói những người khác cũng sẽ để lại các phần của chính họ.

S: Vâng. Họ chịu trách nhiệm về việc ai sẽ vào đây. Họ cho vào bất cứ ánh sáng nào họ muốn. Ánh sáng là bản chất của tất cả mọi thứ. Có những loài động vật trên Trái đất, và mỗi loài trong số chúng đều có một chút ánh sáng. Và nếu ta thay đổi mảnh sáng đó, nó sẽ trở thành một con vật trông khác đi. Vì vậy, họ có thể thay đổi bất kỳ con vật nào họ muốn chỉ bằng cách thay đổi những gì có trong ánh sáng.

Họ có đang sử dụng ánh sáng để điều khiển hoặc thay đổi DNA bằng cách nào đó không?

D: Nhưng anh nói có người da đen.

S: Vâng, họ không giống tôi. Họ trông nặng nề hơn, lớn hơn. Cũng chắc chắn hơn.

D: Những người đó có phải đến từ Trái đất không?

S: Vâng. Một nhóm đang thực hiện điều đó. Họ đang biến chúng thành hiện thực. Làm thế nào họ làm điều đó, tôi không biết. Cơ thể đến từ động vật, nhưng bản thân chúng sinh không phải là động vật. Cơ thể là một loài động vật, vì vậy họ đang thay đổi chúng. Chúng ngày càng lớn hơn và chúng đang phát triển nhiều khả năng hơn. Và họ trông khác, ít tóc hơn.

D: Anh có biết có ai đó bảo nhóm này làm những điều này không?

S: Có vẻ như họ quyết định những gì họ sẽ làm. Họ cũng đến từ một nơi khác. Họ có mặt trên Trái đất để biến điều này thành hiện thực.

D: Để thực hiện việc tạo ra mọi thứ? (Vâng) Và những người khác đến cũng có thể tạo ra?

S: Tôi không nghĩ vậy. Họ chưa tiến bộ.

D: Nhưng anh nói các nhóm khác đến và để lại các phần của chính họ.

S: Ồ, vâng. Họ sẽ mang đến một ít của mỗi thứ, giống như tất cả các loài động vật. Mỗi nhóm động vật đến từ một nơi khác nhau. Giống như loài bò sát đến từ một nơi, và động vật có vú đến từ nơi khác. Và sau đó họ lấy ánh sáng và thay đổi nó. Và sau đó con vật chuyển đổi.

D: Để các loài động vật có thể tồn tại trên Trái đất?

S: Ồ, vâng! Các loài động vật có thể tồn tại trên Trái đất. Họ có thể tạo ra bất kỳ con vật nào để phù hợp với mọi điều kiện.

D: Đó là những gì tôi muốn nói. Phần đó của ánh sáng bên trong chúng giúp chúng có thể ở đây và tồn tại.

S: Vâng. Nếu họ thay đổi ánh sáng, con vật sẽ thay đổi. Họ thực sự biết họ đang làm gì! Chà! Họ thay đổi thứ gì đó bên trong tế bào của chúng, và sau đó tất cả các tế bào đều thay đổi. Những người phụ trách đến từ một không gian khác với tôi. Họ nhẹ hơn nhiều. Và tôi đang nghĩ rằng tôi nhẹ hơn những sinh vật này trên Trái đất. Nhưng tôi không nhẹ như những người đang thực hiện chương trình này. Họ rất nhẹ nhưng họ có năng lượng rất lớn! Họ có thể sử dụng năng lượng. Họ chỉ cần lấy nó và điều khiển nó. Nhiều hơn những gì tôi có thể. Tôi không thể làm điều đó. Họ lấy năng lượng khổng lồ này và họ điều khiển nó và tạo ra các hình dạng khác nhau. Họ tạo ra một con vật khác nhau. Họ tạo ra tất cả các loại động vật khác nhau. Họ có thể lấy thứ này ra khỏi tế bào và thay đổi nó từ động vật này sang động vật khác. Và zip! Trong một thời gian ngắn, họ có một con vật khác! Họ là những người sáng tạo. - Họ cũng không thực sự biết phải làm gì với tôi. Tôi không nên ở đây. Đây không phải là nhà của tôi.

D: Đó là điều tôi băn khoăn. Họ không thể sử dụng anh. Anh định làm gì? Anh sẽ ở lại với họ hay sao?

S: Tôi không biết mình sẽ làm gì.

D: Nhưng anh phải đi đâu đó.

S: Tôi biết ... Tôi bị lạc. Tôi không biết mình sẽ đi đâu.

D: Được rồi. Hãy rời khỏi cảnh đó và tiến về phía trước để tìm hiểu xem cuối cùng anh sẽ làm gì.

S: Tôi đang nhìn một ... cậu bé, thật là một mớ hỗn độn. Thật là một mớ hỗn độn!

D: Anh đang nhìn thấy gì?

S: Tôi thấy mọi thứ đều không ổn. (Tạm dừng) Có vẻ như mọi thứ đã bị phá hủy - mọi thứ đã biến mất, bị xóa sổ. Không khí đã biến mất!

D: Ở đâu?

S Trên hành tinh của tôi! Hầu như không còn lại. Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì.

S: Nó lạ quá. Kỳ lạ thật! Hầu như không khí đã biến mất.

D: Trên một hành tinh khác? (Không phải Trái đất)

S: Vâng. Hành tinh cua tôi. Hầu như không có đủ không khí để thở.

D: Anh đã quay lại đó?

S: Vâng. Tất cả đều bị gián đoạn. Tất cả đã biến mất. Không phải tất cả, nhưng gần như tất cả. Có một vấn đề lớn, rất lớn. Ồ, đồng thời, nó bị cháy .... Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào. Tôi phải tìm một số người bạn khác của tôi. Phải có một số người trong chúng tôi! Có lẽ một số người trong chúng tôi đã đi đâu đó. Tôi phải tìm họ! Tôi không biết tìm họ ở đâu! Có lẽ nếu tôi chỉ đợi ở đây, một số người khác sẽ cố gắng quay lại và tôi sẽ tìm thấy họ. Tôi đang nhìn xuống một hành tinh cằn cỗi, trước đây không hề cằn cỗi! Khi tôi rời đi, nó không cằn cỗi, và sau đó tôi quay lại, nó thành ra như vậy. - Mặt Trời cũng vậy!

Điều này thật khó hiểu. Có vẻ như anh ta đang lặp lại cảnh tương tự đã khiến anh ta rời hành tinh của mình ngay từ đầu, khi anh ta đến Trái đất. Nhưng trước đây anh đã không mô tả là cằn cỗi và bị cháy. Có lẽ anh ấy phải rời khỏi Trái đất vì anh ấy không thích hợp ở đó. Và anh ta có thể nghĩ rằng nơi duy nhất để đi là trở lại hành tinh ban đầu của anh ta. Tất cả đều không rõ ràng. Vì vậy, tôi quyết định chuyển anh ta đến ngày cuối cùng của cuộc đời trong cơ thể đó, để chúng tôi có thể tìm hiểu điều gì cuối cùng đã xảy ra với anh ta.

D: Anh thấy gì? Điều gì xảy ra vào ngày cuối cùng?

S: Tôi chỉ rất mệt mỏi. Tôi không biết phải làm gì. (Nhiều cảm xúc, sắp khóc.) Chỉ rất buồn. Tôi đã tìm thấy một vài người. Tất cả chúng tôi đều buồn. (Rất xúc động. Giọng anh ấy căng thẳng.) Chúng tôi không thể làm gì được. (Khóc) Tôi đang thương tiếc. Chúng tôi đã cố gắng, tất cả chúng tôi đã cố gắng. (Cảm xúc) Cuộc sống của chúng tôi đã kết thúc.

D: Nhưng anh nói rằng anh đang mệt mỏi?

S: Không phải ý đó. Họ đi rồi. Tất cả đều chết. Tất cả mọi người ở đó, đã chết. Tất cả mọi người.

D: Anh có biết tại sao không?

S: Vâng, tôi biết tại sao. Có một vụ nổ. (Thở dài) Hành tinh đã nổ tung.

D: Hành tinh quê hương của anh?

S: Không, không phải hành tinh quê hương của tôi, nhưng nó cũng có thể xảy ra. Một hành tinh khác đã nổ tung. Một hành tinh tiếp theo đã kết thúc. Hành tinh cũ hơn.

D: Và điều đó ảnh hưởng đến hành tinh quê hương của anh?

S: Vâng, đúng vậy. Nó đã xóa sạch. Chúng tôi ở quá gần. Nó thổi bay không khí. Khí quyển. Lực đẩy tác động ngay lập tức, và trọng lực không thể giữ được. Chỉ có một ít, không đủ cho người dân. Vậy là dân chúng đều chết hết. Họ chết ngay.

D: Đó là lý do tại sao anh không thể tìm thấy bất kỳ ai.

S: Đúng vậy. Chỉ một vài người du hành đi xa. Chúng tôi là những người duy nhất sống sót. Và chúng tôi không có nơi nào để đi. Chúng tôi không biết phải sống sót ở đâu. Chúng tôi đã nhìn về Trái đất, nhưng chúng tôi không thể sống sót ở đó. Trái đất quá nặng! Cơ thể chúng tôi nhẹ và trọng lực của Trái đất quá mạnh đối với chúng tôi. Và các điều kiện trên Trái đất đã khác. Chúng ta không thể sống trên Trái đất trong cơ thể bên ngoài con tàu của chúng tôi. Chúng tôi không thể! Chúng tôi đang cố gắng tìm một nơi nào đó để đi. - Tôi không biết liệu chúng tôi có muốn thử thêm một chuyến đi nữa hay không. Tôi không biết liệu mình có còn đủ sức để làm việc đó hay không. Nếu chúng tôi có thể tập hợp nhiều người lại với nhau, chúng tôi sẽ đi. Xem liệu chúng tôi có thể tìm thấy nơi nào đó để hạ cánh không. Không có gì trong hệ mặt trời này cho chúng tôi. Không phải lúc này. Chúng tôi sẽ phải rời khỏi hệ mặt trời và đi vào thiên hà và xem liệu có nơi nào khác mà chúng tôi có thể sống hay không. Nhưng không còn nhiều người trong chúng tôi. Và chúng tôi không biết liệu chúng tôi có muốn làm điều đó hay không. Vì vậy, chúng tôi quyết định rời khỏi thân thể của mình, chúng tôi có thể tham gia cùng người của mình.

D: Ý anh là ở dạng linh hồn?

S: Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đều như vậy cả. Chúng ta quay trở lại cơ thể ánh sáng của chúng ta. Cơ thể ánh sáng của chúng ta không bao giờ kết thúc, nhưng chúng ta mất hình dạng. Chúng ta mất những cơ thể nhỏ bé mà chúng ta có. Vì vậy, chúng ta ở trong cơ thể ánh sáng của chúng ta trong một thời gian. Mọi người sẽ ở bên nhau, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Làm thế nào họ có thể làm điều đó với nhà của họ! (Nỗi niềm hoài nghi.)

D: Nhưng nó là thứ mà không ai có thể kiểm soát được.

S: Không, chúng tôi không thể. Chúng tôi không thể. Một số người của chúng tôi đã nghĩ rằng họ sẽ được lợi gì đó. Ngốc nghếch. Ngốc nghếch!

D: Ý anh là họ đã gây ra vụ nổ?

S: Không, người của chúng tôi không gây ra điều đó.

D: Nhưng họ nghĩ rằng họ có thể được lợi.

S: Một số người trong số họ nghĩ rằng họ sẽ ổn thôi. Tưởng rằng họ sẽ tốt hơn, nhưng không hề.

D: Vậy, anh quyết định rời khỏi cơ thể?

S: Chúng tôi không cần phải mất cơ thể. Chúng tôi có thể tự nuôi mình trong một thời gian dài mà không cần thức ăn, hoặc chúng tôi có thể lấy năng lượng trực tiếp. Nhưng không có ai để chia sẻ! Hãy xem, đó là vấn đề! Chia sẻ! Và sau khi họ đi, sẽ không có ai để chia sẻ! Thật khó để giải thích.

D: Đó là cảm giác của sự cô độc.

S: Thật là khủng khiếp! Thật là một cảm giác tồi tệ khi ở một mình!

D: Chà, hãy rời khỏi cảnh đó và chuyển sang khi bất cứ điều gì xảy ra đã xảy ra. Và anh đã ra khỏi nó. Anh có đi về phía linh hồn?

S: Vâng, phía linh hồn sẽ ổn. - Ôi, nỗi buồn ... Sự buồn bã của tôi, nỗi buồn của tôi! Một nỗi buồn kinh khủng! Tôi cảm thấy mình sẽ không thể tiếp tục thế này nữa. Vì vậy, tôi quyết định đã đến lúc xuất hiện tiềm thức. Có lẽ tôi sẽ có thể có thêm thông tin và giải thích từ nó. Tôi hỏi tại sao tiềm thức lại chọn quãng đời bất thường đó cho Sam xem.

S: Sam muốn biết mối quan hệ của anh ấy với sao Hỏa là như thế nào. Đó là sao Hỏa. Đó là sự kết thúc của sự sống trên sao Hỏa.

D: (Thật kinh ngạc.) Đó là sao Hỏa? Nơi mà không khí bị bốc hơi?

S: Vâng. Không khí bị thổi bay khi hành tinh khác nổ tung. Không khí của sao Hỏa đã bị phá hủy. Tất cả mọi người đều bị chết trên sao Hỏa. Sao Hỏa phát triển cao hơn, họ đã có du hành vũ trụ. Và những người nhỏ màu xám. Cơ thể của họ là những màu xám nhỏ đầy ánh sáng. Cơ thể nhỏ xinh gần như có toàn bộ năng lượng. Họ đã được tiến bộ. Họ có thể du hành giữa các hệ mặt trời.

D: Anh ấy mô tả nó có những tòa nhà kiểu mái vòm.

S: Vâng, tốt hơn là sống dưới mặt đất. Sức nóng của hành tinh nhiều hơn từ bên dưới. Không khí lạnh vì chúng ta ở xa Mặt trời hơn. Họ cách mặt trời 140 triệu mét, nên nó không hề nóng.

Tôi đã kiểm tra thực tế này và thấy nó là chính xác. Đây là bằng chứng một lần nữa cho tôi thấy rằng tôi đang giao tiếp với một thứ có kiến thức tuyệt vời. Có bao nhiêu người có thể nói sao Hỏa cách Mặt trời bao xa, trừ khi họ đã thực hiện một nghiên cứu kỹ lưỡng về hành tinh này và ghi nhớ những sự kiện ít được biết đến.

S: Họ không có khí hậu ấm áp như Trái đất. Bầu không khí lạnh lẽo - không thoải mái khi sống. Tuy nhiên, có những dạng sống ở khắp nơi. Đó là một hành tinh tươi tốt. Các dạng sống tồn tại. Có nước trên sao Hỏa. Khi bầu khí quyển biến mất, nước cũng biến mất. Khi áp suất không khí giảm xuống, nước bốc hơi ngay.

D: Hành tinh đã phát nổ ở đâu?

S: Đó là hành tinh xa hơn. Ohhh! Họ cho nổ tung nó! (Kinh tởm) Những sinh vật ở trên đó đã làm nổ tung nó. Họ đã cố gắng để trở nên tiến bộ hơn.

D: Anh nghĩ rằng họ đã làm sai?

S: Vâng, họ đã làm sai. Họ chỉ có thể đi xa hơn theo cách họ đã cố gắng, và họ đã đi quá xa.

D: Có bằng chứng nào về hành tinh đó không?

S: Ồ, trời! Họ đã thổi bay nó thành những mảnh vụn! (Một tiếng cười hắc ám) Đúng vậy, có những sao chổi, thiên thạch và tiểu hành tinh và những thứ không nằm trong quỹ đạo. Chúng bay ra ngoài một cách đột ngột. Hầu hết chúng đều không thoát khỏi hệ mặt trời. Hầu hết chúng vẫn đang ở trên quỹ đạo. Các loại quỹ đạo hoang dã. Thay vì một vụ nổ lớn, đã có một sự tan rã. Vì vậy, vụ nổ khiến các mảnh vỡ bay ra. Nhưng sau đó những mảnh vỡ tan rã cứ thế tan rã và ở lại quỹ đạo như cũ. Những mảnh vỡ cùng với vụ nổ đi theo mọi hướng.

D: Quỹ đạo ở đâu?

S: Chỉ là đâu đó cách xa Mặt trời hơn, hành tinh tiếp theo bên ngoài. Họ tiên tiến hơn chúng tôi. Họ đang cố gắng làm một cái gì đó cao cấp hơn. Chúng tôi không thể ngăn họ.

D: Khi hành tinh nổ tung, nó làm bốc hơi khí quyển?

S: Một lực khủng khiếp đã thổi bay bầu khí quyển của sao Hỏa

D: Điều này có ảnh hưởng đến bầu khí quyển của Trái đất không?

S: Có. Nó ảnh hưởng đến Trái đất, nhưng Trái đất ở đủ xa. Trái đất cũng gặp nạn vì điều này. Trái Đất đã bị va chạm bởi rất nhiều tiểu hành tinh. Trúng một loạt các thứ từ vụ nổ. Va vào Trái đất, nhưng Trái đất ở xa hơn trên quỹ đạo. Nó gần như đi hết một vòng quanh Mặt trời khi chuyện này xảy ra. Và sao Hỏa thì ở quá gần, gần như gần nhất. Chà, nếu chúng tôi ở phía bên kia của Mặt trời. Chúng tôi sẽ không bị xóa sổ.

D: Có sự sống trên Trái đất khi điều này xảy ra không?

S: Vâng, những sinh vật từng là Người sáng tạo, đã ở đó. Họ đang tạo ra và có đủ loại cuộc sống, nhưng đó không phải là cuộc sống mà chúng tôi tương thích. Đó là vấn đề, chúng tôi đã không tương thích với cuộc sống đó. Chúng tôi không có những cơ thể có thể sống trên Trái đất. Chúng tôi không thể sống trong môi trường đó. Chúng tôi đã có môi trường của riêng mình. Và khi ta du hành khắp nơi, ta có những cơ thể vật chất. Không phải ai cũng có cơ thể. Các cơ quan vật chất dày đặc. Và cơ thể vật chất là tùy theo điều kiện. Chúng có thể được thực hiện theo bất kỳ cách nào ta muốn. Chúng có thể được tạo ra để phù hợp với hầu hết mọi điều kiện trên bất kỳ hành tinh nào, nhưng không phải các hành tinh khí lớn như Sao Mộc. Tôi không biết về bất kỳ thứ gì trên Sao Mộc. Chúng tôi không thể đến gần Sao Mộc. Nó quá lớn, quá mạnh.

D: Nhưng bầu khí quyển trên Trái đất không bị ảnh hưởng.

S: Chà, cũng bị ảnh hưởng. Bị trúng, trúng, trúng, trúng. Chà!

D: Khi nó đi qua những tiểu hành tinh và thiên thạch?

S: Vâng, là vậy. Nó đã bị trúng rất nhiều. Sao Mộc cũng bị trúng một đám, nhưng Sao Mộc đã hấp thụ chúng. Sao Mộc cũng trúng nhiều mảnh trong lực hấp dẫn của nó. Sao Thổ cũng vậy. Sao Thổ bị hấp dẫn bởi nhiều khối.

D: Đó có phải là một phần lý do tạo ra những vành đai?

S: Ahhh ... để tôi xem. (Tạm dừng) Không. Không. Các vành đai của Sao Thổ thì khác. Mặc dù vậy, nó đã tạo ra nhiều mặt trăng xung quanh Sao Thổ, chỉ là những khối đá, nhưng không phải là 4 mặt trăng chính của Sao Mộc. Không, không, không - chúng không đến từ đó. Chúng đến từ Sao Mộc. Sao Mộc giống như một mặt trời nhỏ. Và Sao Mộc đã đốt cháy bốn hành tinh của riêng nó. - Tôi chưa tìm hiểu về những vành đai.

D: Chà, tiềm thức có câu trả lời.

S: Vâng ... nó không muốn tôi biết. (Nói với chính mình:) Tại sao lại là những vành đai? (Nói to :) Tại sao lại là những vành đai? Chúng là những hạt nhỏ hơn, chúng là những hạt mịn hơn. (Tự nói một lần nữa :) Tại sao chúng ở đó?

D: Tôi đã nghĩ rằng tất cả đều là một phần của cùng một hệ thống.

S: Có thể, có thể - tôi không biết ... có thể các hạt mịn hơn đã bị sao Thổ hút. Nhưng những khối lớn hơn ... Sao Thổ và Sao Mộc có rất nhiều đá quay xung quanh chúng không thực sự là những vệ tinh của chúng. Chúng chỉ là những thứ mà chúng đã hút được trong trường hấp dẫn của chúng. Sao Thiên Vương hút được một số - Sao Hải Vương cũng vậy. Sao Diêm Vương chỉ có một mảnh. Nó không phải là một hành tinh.  Có những phần khác xa hơn được nêu ra.

Đối với tôi, thật là ngạc nhiên khi tôi chép lại đoạn băng này và đánh máy chương này để đọc về Sao Diêm Vương. Buổi làm việc này với Sam được thực hiện tại văn phòng của tôi ở Huntsville vào tháng 8 năm 2005. Một năm trước thông báo gây sửng sốt thế giới thiên văn học vào năm 2006, khi họ tuyên bố rằng họ không còn coi Sao Diêm Vương là một hành tinh nữa. Thay vào đó nó là một tảng đá khổng lồ. Từ lâu đã có một cuộc tranh cãi giữa các chuyên gia về tình trạng của Sao Diêm Vương, kể từ khi nó được phát hiện vào năm 1930. Người ta nói rằng có rất nhiều tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời của chúng ta lớn hơn Sao Diêm Vương. Vì vậy, nó đã bị giáng chức khỏi địa vị cao cả trước đây của nó như một hành tinh.

Ngay sau khi một cuộc thôi miên hoàn thành, tôi thường không nhớ gì về nó. Không thể giữ lại chi tiết của tất cả các trường hợp tôi tiến hành. Sẽ thật choáng ngợp khi mang theo một cách có ý thức tất cả thông tin về các vấn đề cá nhân của khách hàng, chứ chưa nói đến nội dung của những lần thực hiện. Tôi phải tỉnh táo và giữ khách quan để hoạt động trong thế giới hợp lý của thực tại giả định. Tôi nghĩ rằng nhiều nhà trị liệu có cùng một vấn đề này. Nếu không, họ sẽ trở thành một kẻ vô cảm và không thể gánh chịu các vấn đề về thể chất và tinh thần của những người mà họ làm việc cùng chúng tôi. Điều này không tốt cho sức khỏe của nhà trị liệu. Vì vậy, tất cả chúng tôi phải học để làm công việc này, và sau đó giải phóng nó. Nếu trường hợp này có nội dung nào đó mà tôi nghĩ có thể hữu ích cho tôi khi tôi sử dụng cho bài viết của mình, sau đó tôi hỏi đối tượng liệu tôi có thể sao chép băng trước khi đưa cho họ hay không. Vì vậy, những cái tôi giữ, tôi biết rằng nó chứa đựng những điều thú vị. Nhưng chúng sẽ trở thành một đống dữ liệu để được phiên âm tại một ngày nào đó, có thể là vài tháng hoặc vài năm sau. Đây là lý do tại sao tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe phần này về sao Diêm Vương đã được xác minh một năm sau đó vào năm 2006. Tôi nghĩ đây là sự xác thực một lần nữa rằng tôi thực sự đúng đắn trong việc giao tiếp với một cái gì đó lớn hơn tất cả chúng ta. Phần lớn tất cả các câu trả lời chứa đựng sức mạnh vượt quá sự hiểu biết của tâm trí phàm nhân của chúng ta. Đây là lý do tại sao tôi thích làm việc với phần này.

D: Vậy, đây là lý do bạn chọn để chỉ cho Sam cuộc sống này?

S: Sam muốn biết về điều này. Đó là một điều tồi tệ, về nhà và không tìm thấy bất cứ thứ gì ở đó. Để thấy ngôi nhà của bạn đã bị nổ tung khi bạn đi vắng.

D: Điều này có liên quan đến những điều đã xảy ra với anh ấy trong cuộc sống này không?

S: Đúng vậy. Nó thật sự đã diễn ra. Nó thực sự đã được mang về ngôi nhà đó.

D: Bạn muốn nói gì với anh ấy về điều đó?

S: Người sao Hỏa đến Trái đất. Tất cả chúng ta đều được phép đến Trái đất.

D: Ý bạn là Ở dạng linh hồn?

S: Không, chúng tôi lấy các cơ thể. Họ lấy một con khỉ khác, hoặc nó lớn hơn một con khỉ. Nó có một làn da khác màu, một làn da vàng. Nếu bà bắt đầu trở lại đó, họ đã làm cho tất cả chúng ta tương thích về mặt di truyền. Điều đó có thú vị không? Họ đã tạo ra tất cả chúng ta từ những thứ khác nhau. Họ tạo ra những người da đen từ khỉ đột và tinh tinh - họ chơi với các tế bào của chúng. Đặc điểm thể chất của họ ban đầu xuất phát đa số từ loài vượn.

Lưu ý: Da trắng được cho là được phát triển từ đười ươi, loài lớn có da trắng và lông đỏ. Tất nhiên, có những thao tác khác đã xảy ra trong quá trình tạo ra các biến thể khác. Một điều thú vị được thảo luận trong cuốn sách Huyền thoại Starcrash của tôi về sự phát triển của một số chủng tộc da đỏ Bắc Mỹ.

S: Nhưng cơ thể của chúng tôi là từ một con khỉ hơi khác. Nó có kích thước trung bình hoặc nhỏ hơn. Và họ đã lấy ADN từ đó và tạo ra nó một chút. Và đã làm điều gì đó với đôi mắt hạnh nhân nhỏ màu nâu của chúng tôi. Và cơ thể nhỏ hơn, nhẹ hơn của chúng tôi - cơ thể nhỏ hơn. Và chúng tôi là những người da vàng. (Những cơ thể màu xám nhỏ từ sao Hỏa.) Đó là những gì họ đã tạo ra chúng tôi. Đó là những gì đã được thực hiện, đó là nơi chúng tôi đến. Người sao Hỏa cuối cùng đã tìm thấy một ngôi nhà trên Trái đất. Không phải ngay lập thức. Đã mất một thời gian dài. Chúng tôi đã vô gia cư trong một thời gian dài.

D: Nhưng ý bạn là những sinh vật Tạo hóa này là những người đã tạo ra cơ thể?

S: Họ đã giúp. Trái đất tự nó đã phải đồng ý. Chính hành tinh đã phải cho phép điều đó xảy ra. Nó chưa từng xảy ra trước đây khi một ý thức hành tinh chia sẻ chính nó với một hành tinh khác. Chưa từng xảy ra trước đây. Không bao giờ! Trái đất quyết định chia sẻ cơ thể của mình với ý thức hành tinh khác. Và ý thức hành tinh khác này là ý thức từ sao Hỏa. Sau khi những cơ thể được tạo ra, linh hồn người sao Hỏa nhập vào chúng. Tất cả chúng tôi đã làm điều này. Chúng tôi có các linh hồn có 3 chiều không gian, các bậc thầy thăng thiên 4 chiều, và các bậc thầy 5 chiều. Và 6 chiều…Tôi là một bậc thầy thăng thiên thứ 4 hoặc thứ 5 trên sao Hỏa. Tôi là một sinh vật tiến bộ. Chỉ những sinh vật cao cấp mới được phép du hành. Chỉ những sinh vật cao cấp mới được phép du hành.

D: Và linh hồn của Sam đã quyết định nhập vào một cơ thể người trên Trái đất.

S: Vâng, tất cả chúng tôi đều trở lại Trái đất. Chúng tôi phải quay trở lại Trái đất và quay trở lại chiều không gian thứ 3 trong cơ thể vật chất để tìm hiểu thêm, để tiến hóa về mặt tinh thần trở lại chiều thứ 4 và thứ 5 và chiều thứ 6

D: Khi Sam nhập vào cơ thể và ở lại Trái đất, anh ta bị mắc kẹt ở đây vì nghiệp chướng?

S: Ahhh! Sam là một người hài hước. (Thở sâu và tạm dừng) Sam không quay lại thường xuyên. Sam trở lại vào khoảng thay đổi hàng thiên niên kỷ.

Trong một số phiên khác của tôi được đề cập trong cuốn sách này, những người khác cũng nói điều tương tự. Họ thường trở lại với Nguồn, v.v., và chỉ đến Trái đất trong thời gian có sự thay đổi lớn. Đây là những lúc cần sự giúp đỡ nhất.

D: Anh ấy ở đâu trong thời gian còn lại?

S: (Anh ấy tự lẩm bẩm :) Đó là một nơi tuyệt đẹp, phải không? Ah ... nhìn nó đẹp làm sao trong thác nước ánh sáng. (Rõ ràng) Những vũng ánh sáng vàng ở khắp mọi nơi. Vòi hoa sen, đài phun ánh sáng. Ánh sáng vàng khắp nơi. Oooo, trời! Đó là tình yêu. Đó là một biển vàng của tình yêu.

D: Đây có phải là nơi anh ấy đi về giữa các hóa thân không?

S: Vâng. Trời ơi, thật là tốt đẹp! Đó là một mặt trời, nó đang ở trong một mặt trời. Biển vàng ánh sáng. Nó không nhất thiết phải ở trong một hành tinh, nó có thể là một mặt trời. Nó có thể là Mặt trời. Bà biết không? Tôi không thể một trăm nghìn phần trăm chắc chắn về bất cứ điều gì tôi đang nói, nhưng tôi sẽ cho bà biết điều gì - Tôi đang để những suy nghĩ đầu tiên của mình bay bổng. Và có vẻ như Mặt trời. Nó có thể là Mặt trời? Bà có thể dành thời gian trên Mặt trời không? Mặt trời là hình hài.

D: Bất cứ điều gì là có thể.

S: Có phải đó là mặt trời không nhỉ? Hay nó là một mặt trời khác? Nó có thể lắm. Hồ ánh sáng tuyệt đẹp. Ôi, những cơn mưa ánh sáng. Nó thật là ấm áp!

D: Vậy, Sam quyết định quay trở lại và nhập vào cơ thể con người vào mỗi thiên niên kỷ?

S: Ahhh ... nhiệm vụ.

D: Tại sao anh ấy ở đây bây giờ?

S: Phải có cơ thể để nâng cao. Nó đã được thực hiện trước đây, nhưng không ai tin điều đó. Mọi người đều có thể làm được. Tôi phải trở lại để thức tỉnh một cơ thể.

D: Ý bạn là gì?

S: Có một sự biến đổi. Tôi không biết chính xác nó là gì, tôi vẫn đang làm. Thấy chưa, chúng ta có thể lấy hết năng lượng từ ánh sáng. Vũ trụ đầy ánh sáng, Vũ trụ tất cả đều là ánh sáng. Và chỉ vì ở trong một cơ thể ba chiều mà ta không thể nhận đủ ánh sáng. Khi ở trong cơ thể nhẹ, ta có thể nhận đủ ánh sáng để có thể sống. Ta luôn sống, ta luôn sống. Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn. Cơ thể nhẹ có thể được đưa vào giấc ngủ, nhưng chúng thường luôn sống.

D: Vậy, rất khó để làm điều đó trong một cơ thể rắn chắc, đặc quánh.

S: Vâng. Một số nơi, họ làm điều đó mọi lúc. Cơ thể vật chất của họ không kết thúc, hoặc họ có tuổi thọ rất dài. Nhưng trên Trái đất, vì nó quá tiêu cực, quá mệt mỏi, quá nặng nề. Và trên Trái đất, bạn không biết mình là ai. Bạn mất kết nối khi đến Trái đất. Bạn không nhìn thấy cơ thể ánh sáng của mình khi đến Trái đất. Bạn không biết rằng bạn là một cơ thể ánh sáng. Trời ơi, cũng khó để tìm ra! Chà! Trên Trái đất, thật khó! Và mọi người đều lạc lối! - Tôi phải đến đây. Tôi phải thức tỉnh một cơ thể. Nó đã được thực hiện trước đây và dường như không ai biết điều đó. Nó có thể được thực hiện. Một số đã làm được điều đó, bằng cách sống trong ánh sáng. Họ đã nâng cơ thể thứ 3 lên thành chiều thứ 5. Đó là những gì họ làm.

D: Nhưng anh ấy đã ở đây bây giờ trong một cơ thể vật chất sống một cuộc sống vật chất.

S: Vâng, tôi có. Tôi cũng không có manh mối nào về điều đó, trong một thời gian dài. Tôi không biết một điều. Tôi thực sự không có manh mối. Tôi đã mất tất cả ký ức của mình. Thật sự mất hết trí nhớ. Tôi không thể tin rằng ta đến hành tinh này và ta mất tất cả ký ức về con người của mình.

D: Chà, tiềm thức có lời khuyên nào cho Sam không?

S: Ở lại khóa học. Tiếp tục con đường bạn đang đi. Tiếp tục cố gắng, tiếp tục làm việc. Tiếp tục tạo kết nối. Mở ra cơ thể ánh sáng của bạn, tìm các cơ thể ánh sáng của bạn. Có nhiều hơn một cơ thể ánh sáng - còn nhiều hơn thế nữa! - Chúng tôi vẫn đang làm việc với nó. Và có một số người khác cũng đang làm việc này. Cơ thể chúng ta sẽ sống rất lâu. Cơ thể chúng ta sẽ đẹp hơn, sẽ cao hơn, sẽ nhẹ hơn. Chúng tôi sẽ có thể truy cập nhiều chiều không gian hơn.

Sam được mong đợi là sẽ phát triển lên một tầm cao mới. Phát triển và học hỏi. Đó là những gì anh ấy đang làm. Ổn định bởi những bất ổn. Thăng trầm. Tôi luôn giúp đỡ anh ấy. Anh ấy có một cơ hội chiến đấu. Anh ấy có một cơ hội chiến đấu. Ahh ... cảm xúc. Đó là cảm xúc của chúng tôi. Những cảm xúc! - Đôi khi anh ấy sẽ biết. Anh ấy sẽ phải tìm ra nó. Nó vẫn không dễ dàng như vậy. Trái đất dày đặc khủng khiếp. Đây sẽ không phải là một điều dễ dàng. Ngoài ra, việc di chuyển giữa chiều không gian thứ ba của Trái đất và chiều thứ tư và thứ năm là rất khó. Thật là khó để quay lại từ chiều thứ năm sau khi ta đã đi xa một thời gian. Đây là một mục đích. Vấn đề của anh ấy là phục vụ bản thân. Anh ấy chưa bao giờ thực sự nhận ra sự khác biệt giữa phục vụ bản thân và phục vụ người khác. Bà biết đấy, phục vụ bản thân, phục vụ gia đình và bạn bè, đó được coi là dịch vụ trên Trái đất. Và dịch vụ là một thuật ngữ rộng hơn của điều đó. Khó đấy.

Trong một phiên khác, điều đầu tiên mà một khách hàng nữ nhìn thấy là một khung cảnh hoang vắng. Trái đất nứt nẻ và khô cằn. Những cái cây không có lá và hầu như không có chi, gần như chúng đã bị cháy xém. Một số đã bị xoắn và gập xuống. Khi cô ấy đi xuống hiện trường, cô ấy nhìn thấy một con khủng long, nhưng sau đó cô ấy không nhìn thấy bất cứ gì ngoại trừ khu vực khô cằn hoang vắng này. Sau đó, cô tìm thấy một ngôi làng nhỏ nép mình giữa hai ngọn núi, nơi có những bông hoa. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đang bắt đầu phát triển trở lại. Sau đó, khi tôi hỏi tiềm thức về điều này, nó cho biết đây là thời điểm mà tất cả các loài khủng long đã bị tiêu diệt. Tôi hỏi, “Làm thế nào mà điều này xảy ra?” Họ cho biết điều duy nhất họ có thể nhìn thấy là một cơn gió nóng cực mạnh, cực lớn, có thể phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Nó chỉ ở một số khu vực nhất định, bởi vì những người sống sót, đang sống ở một khu vực ở độ cao hơn mà không bị ảnh hưởng. Những con khủng long còn lại cuối cùng đã biến mất, bởi vì sau khi điều này xảy ra, không còn nhiều tài nguyên. Chúng không có nhiều thức ăn để ăn và chúng không thể thích nghi với những thay đổi của khí hậu cũng như con người và các loài động vật khác.

Có thể nào cơn gió héo úa là do vụ nổ của hành tinh? Hay đã có nhiều hơn một sự kiện xảy ra trong lịch sử đầy biến động của Trái đất? Trong cuốn sách Truyền thuyết về Starcrash của tôi, tôi đã mô tả một khí hậu hoàn toàn khác ở vùng Alaska / Canada trước khi một điều gì đó dữ dội xảy ra tạo ra gió lớn, động đất và làm nghiêng trục Trái đất.

Đây là một bình luận ... một phụ nữ đến từ Pháp, đã trải qua vài phiên. Và trong buổi cuối cùng, cô ấy đã nói về việc nói chuyện với những người thuộc năng lượng Sao Kim, những sinh vật đến từ sao Kim. Cô ấy mô tả rằng, rất nhiều, rất nhiều năm trước đây, ngược dòng thời gian, sao Kim rất giống Trái đất và có các sinh vật, vật chất trên đó. Nó đã được gọi là “Hành tinh chị em của Trái đất”, nhưng bầu khí quyển và tất cả con người đã bị phá hủy, do thiên tai chứ không phải do chiến tranh. Và khi thiên tai xảy ra, nó đã khiến hành tinh nóng lên. Cô ấy không rõ liệu điều đó có phải do tầng ôzôn bị phá hủy hay không. Sau đó, con người chuyển đổi sang một không gian khác, nơi họ không cần cơ thể vật chất, và họ tồn tại và phát triển từ thời điểm đó. Sao Kim không còn có thể cư trú được nữa và không thể sinh sống được nữa, vì nó quá nóng. Nhưng con người - tôi đoán chúng ta sẽ gọi là linh hồn của họ - đã chuyển đổi thành linh hồn. Rõ ràng, họ cũng đã đầu thai.

Tôi đang hoàn thành cuốn sách này thì có một trường hợp khác liên quan đến sự hủy diệt của một hành tinh. Tôi nghĩ nên đưa vào cuốn này hơn là chờ đợi cuốn sách tiếp theo.

Phần đầu tiên của buổi làm việc rất khó hiểu, vì Adele không chắc mình đang nhìn thấy gì. Nó trông giống như lọc ánh sáng mặt trời qua những cây có vỏ màu bạc. Nó rất tối và yên tĩnh, bởi vì cây cối che lại trên đầu và đóng cửa bầu trời. Sau đó, giống như đã thay đổi thành một hang động. “Trước kia tôi đã đến nơi này. Nó giống như hoàng hôn sau khi mặt trời lặn. Có ánh sáng. Ta có thể thấy. Tất cả đều là ánh sáng giống nhau, bất kể tôi đi sâu vào đâu. Cảm giác như tôi thậm chí có thể ở dưới lòng đất. Tôi không biết ánh sáng đến từ đâu. An toàn. Ta không thể bị thương ở đó. “ Sau đó, cô ấy bắt đầu khóc, “Đó là nhà. Nhưng ... nó đã biến mất! Tôi không nên ở đó, tôi không nghĩ vậy. Tôi biết tôi không thể ở lại đó. Nó làm tôi buồn. Tôi không nghĩ nó còn ở đó nữa. Tôi nghĩ nó nằm dưới lòng đất, để ta sẽ an toàn. Ở đó luôn an toàn hơn”.

D: Nhưng đó là một cảm giác tốt, phải không?

A: Không hề, khi mà ta không thể về nhà nữa. Mất rồi. (Xúc động) Đau quá. Tôi không biết bây giờ tôi đang ở đâu. Nó không có ở đó! (Tiếng nức nở) Nó đã biến mất. Tất cả những gì còn lại là ánh sáng độc đáo này.

Tôi yêu cầu cô ấy lùi lại thời gian để chúng tôi có thể khám phá điều gì đã xảy ra.

A: Đó là hình dạng. Giống như kim tự tháp trên đỉnh của chúng, những con đường đi bộ qua. Tất cả các đèn giống nhau, màu bạc, màu bạc.

D: Các kim tự tháp là ...đỉnh quay xuống dưới, ý bạn là vậy phải ko?

A: Vâng. Lộn ngược. Khá lớn ở trên cùng. Trên đó tối. Các mặt không nhẵn. Nó giống như các đường gân và lá cây, ngoại trừ nó không phải là lá. Tôi không biết nó là gì, nhưng nó sáng lên khi ta bước đi. Giống như tôi đang vượt qua. (Đấu tranh để thể hiện bản thân.) Tôi đang trải qua, giống như một đường hầm. Không phải là một đường hầm, đường hầm. Nó phải tròn chứ, nhưng không. Nó có hình dạng với các mặt trượt. Giống như những vết rách hoặc tĩnh mạch hoặc một cái gì đó thường xuyên đi xuống phía dưới. Và phát ra, có đèn huỳnh quang. Phát sáng. Không tỏa sáng. Nó phát sáng, nên ta có thể nhìn thấy. Tôi không biết nó đi được bao xa vì ánh sáng quá sáng, ta không thể nhìn thấy gì khác. Bây giờ nó giống như khói cuộn xoáy, xoáy tròn.

Có điều gì đó khiến Adele khó chịu và cô ấy không muốn nhìn thấy nó nữa. Tôi yêu cầu cô ấy nhận thức về cơ thể của mình, và điều đó càng khiến cô ấy khó chịu hơn. “Tôi không biết mình có thân hình hay không. Một khuôn mặt? Tôi không biết tôi là ai! Tôi không có chân. Tôi như dòng chảy. Chuyện này thật vớ vẩn. Điều này không thể được! Tôi cần phải có đôi chân. Tôi dường như đang nổi lên, nhưng điều này thật nực cười. Tôi không biết liệu tôi có thực sự đang nổi hay tôi đã bịa ra điều này.

D: Đó có phải là cách dễ dàng hơn để di chuyển không?

A: Ồ, có, nhưng tôi nên có một cơ thể.

D: Cô cảm thấy gì?

A: Sự an toàn. (Cười khúc khích) Tôi không cần phải giữ điều này. Kiểu như nó di chuyển và thay đổi, nhưng giống như khói. Tất cả đều ở một nơi và tôi có thể di chuyển nó theo bất kỳ hướng nào mà không cần quay đầu. Tôi cảm thấy tất cả đều chuyển động. Dường như di chuyển rất nhanh. Tôi đoán có cảm giác như một con bạch tuộc di chuyển.

D: Nhưng thật tuyệt khi không bị giới hạn, phải không? (Vâng) Cô có thể di chuyển và nổi bất cứ nơi nào cô muốn.

A: Có, nhưng nó đã biến mất ngay bây giờ.

D: Nơi này?

A: Vâng, nó đã biến mất. Chúng tôi là một với tất cả mọi thứ; một phần của nó. Tôi đã chuyển đến một nơi khác, nhưng tôi không biết mình đang ở đâu. Nên có màu sắc chứ! Đây chủ yếu là màu xám bạc, và tôi dường như di chuyển nhanh hơn.

D: Nhưng nơi ở dưới lòng đất - nơi cô gọi là “nhà” mà cô rất hài lòng - cô nói rằng nó không còn ở đó nữa?

A: Nó đã nổ tung. Tôi đã nói với họ rằng nó sẽ nổ tung. (Thở dài) Họ luôn muốn nhiều hơn thế. Không bao giờ là đủ.

D: Cô đang nói về ai vậy? Ai muốn nhiều hơn?

A: (Xúc động) Những người khác ở trên mặt đất. Tại sao họ không thể hài lòng? Họ đã chơi với thế giới. Oh SHIT! Ngốc nghếch!

D: Cô đã sống trên mặt đất?

A: KHÔNG! Không.

D: Cô đã sống dưới mặt đất? (Vâng) Nhưng cô biết điều gì đang xảy ra ở đó không?

A: Chúng tôi luôn biết ... nhưng không ai tin. Họ không muốn biết. Họ muốn được tự làm, nhưng chúng tôi muốn họ để yên cho thế giới.

D: Cô nói rằng họ đang chơi với thế giới?

A: Họ cảm thấy họ có mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng họ không kiểm soát được. Đó không phải là sức mạnh. Đó là một loại pha lê. Thật tệ. Ý tôi là, nó tốt, nhưng nó tệ vì họ muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Trẻ em chơi, nhưng chúng không có ở đây bây giờ.

D: Họ đã sử dụng viên pha lê để làm gì?

A: (Xúc động) Nó kéo sức mạnh từ các vì sao. Chúng tôi đã nói với họ, không! (Cô ấy bắt đầu nức nở.)

D: Đó không phải là lỗi của cô. Cô không biết họ sẽ sử dụng nó sai mục đích, phải không?

A: Chúng tôi nên biết họ là trẻ con! (Thổn thức) Trẻ con phải được chăm sóc! Họ không biết nó là gì. (Tiếng rên rỉ dài) Khôngggggg! Chúng tôi nên ở lại để xem chừng. Tôi nói với họ! Bây giờ tất cả đã biến mất.

D: Cô là một nhóm, hay một mình?

A: Chúng tôi là một. Chúng tôi là ... một. Một - một tâm trí của tập thể. Nhiều, nhưng một. Họ hỏi thông tin. Nếu ai đó đặt câu hỏi, ta phải trả lời.

D: Nhưng cô không thể tự trách mình nếu họ sử dụng nó sai cách. Cô không chịu trách nhiệm về hành động của họ.

A: Nhưng tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về hành động của nhau. Tất cả chúng ta là một phần của kết cấu. Những gì chúng ta làm ảnh hưởng đến người khác. Mỗi khi một đứa trẻ bắn súng, chúng ta có lỗi vì đã đưa súng cho nó. Họ không có lỗi khi bóp cò.

D: Những sinh vật vật chất sống ở nơi này có nhận biết được cô không? Họ đã biết về nhóm của cô, tập thể của cô?

A: Họ đã đặt câu hỏi. Tôi nghe thấy lời tiên tri. Chúng tôi là một, nhưng chúng tôi không phải là một. Chúng tôi là một tập thể.

D: Vậy là nhà tiên tri đã làm việc với thông tin, và truyền nó đi?

A: Chúng tôi là nhà tiên tri. Chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi ... luôn luôn là chúng tôi.

D: Và họ yêu cầu thông tin, và cô đã cung cấp cho họ.

A: Chúng tôi không thực sự thấy tác hại của những gì chúng tôi đã kể.

D: Có lẽ không thể biết trước mọi kết quả. Ngay cả với sức mạnh cô có, có thể cô không thể lường trước được mọi thứ có thể xảy ra.

A: Chúng tôi đi theo các hướng khác nhau. Nhưng mọi thứ đã biến mất, những mảnh nhỏ xoay tròn, di chuyển theo mọi hướng. Tôi nghĩ nó đã làm được điều gì đó cho tập thể. Nó làm rách tấm màn. Tất cả đã biến mất.

D: Đó là một hành tinh hay là gì? (Cô ấy thở dài và rên rỉ.) Bởi vì cô đã nói rằng có những mảnh ghép đi theo các hướng khác nhau.

A: Tôi không thể nói với bà. Nó chỉ là vậy. Tôi không biết nó là gì. Tôi không biết nó ở đâu. Nó mất rồi. Những ngôi sao nhỏ - tất cả đều tan vỡ. Tôi ở lại một thời gian. Tôi đã ở lại. Tôi không biết phần còn lại của chúng tôi đã ở đâu. Nó giống như ... tôi đang ở với các mảnh vỡ.

D: Cô đã đi đâu sau đó?

A: Lạc. Tôi bị lạc. Tôi cảm thấy lạc lõng. Mặc dù tôi không thể bỏ mặc. Tôi không thể rời khỏi đó.

D: Bởi vì cô vẫn cảm thấy có trách nhiệm với những mảnh ghép đó?

A: Chúng tôi đã chịu trách nhiệm; tất cả chúng tôi. Tôi phải ở lại một thời gian, và nghĩ về việc gọi những người khác. Tôi đang cố gắng đưa tất cả chúng tôi trở lại với nhau một lần nữa. Tôi không cảm thấy như mình vẫn còn ở trên thế giới. Tôi cảm thấy bị xé toạc.

Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy cảm thấy rất đau khổ về những gì đã xảy ra với thế giới mà cô ấy chắc chắn phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi muốn đưa cô ấy thoát khỏi nó. Tôi đưa cô ấy về phía trước cho đến khi cô ấy đưa ra quyết định về nơi cô ấy sẽ đi tiếp theo.

A: Có một sợi dây bạc. (Cười thầm) Có cầu vồng trong đó. Tôi không biết nó sẽ đi đến đâu, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đến đó. Tôi đã theo nó. Nó trông gần giống như một lỗ sâu. Và sau đó nó xuất hiện, và tôi rất mệt mỏi. Đi lên qua hố sâu, và sau đó tôi nằm xuống để nghỉ ngơi. Tôi không biết ở đâu ... rất dễ chịu. Tôi không muốn quay lại. Nó quá đau đớn. Tôi đang ở trong tình trạng rất tồi tệ…

D: Vậy, cô không còn năng lượng với tập thể đó nữa?

A: Không, tôi không biết họ đã đi đâu. Tôi đã lạc mất họ. Tôi mệt quá.

Điều này thật khó hiểu và không rõ ràng, nhưng tôi nghĩ cô ấy có thể đã bước vào một bào thai và chuẩn bị chào đời. Tôi quyết định gọi ra tiềm thức để nhận được câu trả lời và làm rõ.

D: Điều này hơi khó hiểu. Cô ấy đang ở dưới mặt đất và rất xúc động vì điều gì đó xảy ra trên bề mặt. Tại sao bạn chọn nó để Adele xem hôm nay?

A: Thông tin. Thông tin khiến cô ấy sợ. Nỗi sợ rằng cô ấy sẽ gây ra một thảm họa khác. Không làm hại. Cô ấy lo sợ kết quả của kiến thức này. Kiến thức là sức mạnh.

D: Đúng vậy. Tất cả đều nằm trong cách sử dụng kiến thức. Cô ấy là một phần của cái gì?

A: Thật khó để giải thích, ngoại trừ nếu ta nắm lấy các ngón tay của bàn tay. Toàn bộ bàn tay là các ngón tay. Giống như vậy, ngoại trừ việc có nhiều ngón tay hơn. Tất cả đều được tập hợp lại và làm việc như một đơn vị. Như ý; một tâm trí. Nghe, xử lý những gì họ đã nghe.

D: Giống với bạn, tiềm thức?

A: Vâng, ngoại trừ bạn sẽ có tiềm thức như một ngón tay trên nhiều bàn tay. Nhiều con bạch tuộc hơn bàn tay. Trong đó nó là một chất hóa học và có khả năng tự hoạt động, nhưng cũng phụ thuộc vào toàn bộ cơ thể. Điều này thật khó giải thích.

D: Luôn luôn khó giải thích. Làm tốt nhất bạn có thể thôi.

A: Nó sẽ giống như một bộ sưu tập của ... tất cả các roi treo, gắn kết với nhau. Và những chiếc roi cũng nghĩ những suy nghĩ như vậy. Xử lý từng thứ, đưa vào phần của nó, và cuối cùng là điều này - cho dù đó là năng lượng bùng nổ được suy nghĩ - nhưng mỗi người đều có khả năng suy nghĩ. Nhưng không có yếu tố tách rời. Có thể không phải là một phần của tập thể nhiều như nó cần thiết. Và đó là lý do tại sao họ nói, họ trả lời câu hỏi một cách bừa bãi, bởi vì kiến thức chỉ là kiến thức.

D: Họ không đưa ra phán xét nào. Họ chỉ nói những gì họ biết.

A: Họ đã được hỏi và họ đã nói. Thiếu khả năng phán đoán. Họ chỉ xử lý thông tin. Và mặc dù họ biết mọi thứ sẽ xảy ra, nhưng không có cách nào biết được điều gì sẽ xảy ra, cho đến khi họ kể lại và bắt đầu quá trình. Nhưng những nguồn năng lượng khác đã cố gắng ngăn họ lại bằng cách cho họ biết thông điệp của họ đang hướng đến đâu. Và họ bị cười nhạo và bị gọi là “vô dụng”. Họ được gọi là nhiều thứ không có nghĩa gì ở đây. Rằng họ không cần thiết. Rằng họ đã làm xong và họ có thể quay trở lại hang động của mình. Mọi người nói với họ rằng người ta đã vượt xa họ và người ta không cần bất cứ thứ gì từ họ nữa. Tập thể đã cảnh báo họ rằng nếu họ tiếp tục những gì họ đang làm, họ sẽ phá hủy mọi thứ. Và mọi người nói với họ rằng họ đã sai và nói với họ rằng họ không muốn nghe tin tức từ họ nữa. Và cả tập thể, dường như đã làm tất cả những gì có thể làm, quay trở lại và chờ đợi. Họ nghĩ rằng họ biết rõ nhất. - Tuy nhiên, tôi không biết tập thể là gì. Điều này rất thú vị, bởi vì họ có và họ không.

D: Ý bạn là gì?

A: Tôi không biết ... họ là năng lượng thực như thế nào. Tập thể không giống như con người.

D: Và mọi người đã quyết định lấy thông tin và sử dụng nó một cách sai lầm.

A: Vâng, họ đã tham lam. Họ muốn nhiều hơn nữa.

D: Và Adele là một phần của tập thể đó vào thời điểm đó. (Đúng) Nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy, phải không?

A: Cô ấy cảm thấy như vậy. Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đã không dạy họ đủ tốt và nếu cô ấy có thể cố thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ ổn. Có một nỗi buồn lớn ở đó.

D: Trên thực tế, từ quan điểm của bạn, bạn có thể thấy cô ấy không thể làm được nữa, phải không? Ý tôi là, đó không thực sự là lỗi của cô ấy. Cô ấy không thực sự chịu trách nhiệm.

A: Lỗi lầm là một từ rất tinh tế. Có một điều sâu sắc hơn ở đây là tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm, không chỉ đối với những thành công mà còn đối với những thất bại của chúng ta. Đó là một phần của những gì chúng ta quay lại để giải quyết: thực tế là lỗi giống như một đứa trẻ nói: “Đó không phải là lỗi của tôi”. Adele thấy có nhiều lớp. Rằng mỗi người đóng góp tích cực và tiêu cực, mặc dù cô ấy làm việc rất chăm chỉ để tránh xa tiêu cực. Và lỗi của cô ấy là bù đắp quá mức. Cô ấy có nỗi sợ hãi lớn ở đây. Cô ấy đã phá hủy một thế giới.

D: Cô ấy không làm điều đó, họ đã làm điều đó.

A: Vâng, nhưng nếu không có câu trả lời cho các câu hỏi, họ sẽ không đi đến đó. Và cô ấy thật ngu ngốc khi trả lời những câu hỏi mà lẽ ra cô ấy phải dùng đến sự phán xét. Bây giờ cô ấy lo lắng về sự phán xét. Ta quên rằng có ý chí tự do, và ý chí tự do có hai mặt: bóng tối và ánh sáng; âm - dương. Cô đã từng chứng kiến một thế giới bị phá hủy - thế giới của cô. Cô ấy sẽ cần phải vượt qua nỗi đau mà cô ấy đã trải qua. Cô ấy thực sự phán xét bản thân. Cô ấy thà chui vào một cái hố và được an toàn. Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì, nhưng tôi biết cô ấy nên làm gì. Rời khỏi cái hang đó, sự an toàn đó. Tôi không biết liệu cô ấy có làm như vậy không. Nỗi sợ làm sai đã chế ngự, tất cả bao trùm, đôi khi buộc cô ấy phải đánh trống lảng hơn là thậm chí không nghĩ về nó, vì tác hại của nó đã gây ra. Đó là một điều vô cùng kinh khủng, vì cô ấy không chỉ đánh mất thế giới của mình mà còn đánh mất cả tập thể. Cô ấy đã mất tất cả. Lần đầu tiên trong sự tồn tại của mình, cô ấy hoàn toàn đơn độc. Và không có tập thể, cô ấy dễ bị tổn thương và thực sự không thể giao tiếp. Cô ấy bị điếc, câm và mù. Không còn sự an toàn nào nữa. Không có sự cô đơn nào lớn hơn là chỉ có một mình mà không có tập thể. Ta mất đi sức mạnh, sức mạnh của ta, động lực của ta. Chỉ là ta. Và tất cả những gì cô ấy có thể làm là hy vọng rằng nhóm có thể tập hợp lại, và họ đã không làm được.

D: Tôi có thể hỏi bạn không? Có lẽ tôi đang thấy không đúng. Tập thể này giống như linh hồn của hành tinh đã bị hủy diệt? Năng lượng của chính hành tinh?

A: Nó tự gọi mình là tập thể. Thật khó để xác định nó từ bất cứ thứ gì, nhưng tôi nghĩ nó là một phần của hành tinh. Nó có thể hoạt động, nhưng nó luôn quay trở lại tập thể.

D: Tôi biết bản thân các hành tinh đang sống, và tôi nghĩ có lẽ đó là tập thể này.

A: Tôi nghĩ có thể lên một bước. Ý tôi là, họ đã biết về những người khác. Họ là một phần của nhau, nhưng họ tách biệt và họ có thể nói chuyện với những người khác. Và tôi không nghĩ rằng hành tinh này có thể nói chuyện với những người khác, nhưng hành tinh có thể nói chuyện với tập thể, và tập thể có thể nói chuyện. Điều đó có vẻ đúng.

D: Vậy, đó là lý do tại sao nó sẽ tách biệt với những gì bạn đang có. Đây là một tập thể biệt lập, nếu đó là một từ khác cho nó.

A: Điều đó có ý nghĩa, vâng.

Adele đã có nhiều kiếp sống trên Trái đất, nhưng cô ấy đã giữ ký ức về thảm kịch này trong một thời gian dài. Nó đã ảnh hưởng đến cô ấy và khiến cô ấy không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Tôi đã phải làm việc với tiềm thức khá lâu để cô ấy có thể giải phóng cái này. Bây giờ đã đến lúc cô ấy phải tiếp tục công việc mà cô ấy đã đến đây để làm. Điều này đã kìm hãm cô quá lâu. Cô ấy sẽ cần rất nhiều can đảm để thực hiện những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của mình.

PHẦN 7
TRÁI ĐẤT MỚI

Chương 29
SỰ THAY ĐỔI SẮP ĐẾN

Tại một buổi diễn thuyết ở Chicago năm 2006, tôi đang thảo luận về sự tiến hóa của Trái đất mới. Tôi đang mô tả tầm nhìn của Annie Kirkwood về việc Trái đất tách ra thành hai Trái đất, được mô tả trong Quyển hai. Làm thế nào khi một Trái Đất chia thành hai Trái đất riêng biệt mà những người trên mỗi trái đất sẽ không nhận thức được những gì đang xảy ra ở bên kia. Những người đã nâng tần số và độ rung của họ lên sẽ tiến vào Trái đất Mới khi nó tiến hóa và đi vào một chiều không gian khác. Do đó trở nên vô hình đối với những người bị “bỏ lại phía sau”. Có một số điều về khái niệm này khiến tôi bận tâm. Tôi luôn muốn có câu trả lời; Tôi đoán vì tính hay tò mò của tôi. Tôi đã cảm thấy có những khoảng trống hoặc lỗ hổng cần được bổ sung. Những mảnh ghép cần được giải đáp. Một khán giả đã đặt câu hỏi về việc làm thế nào điều này có thể xảy ra, và những người trên Trái đất này không nhận thức được điều gì đang xảy ra trên Trái đất kia. Đột nhiên tôi phát hiện ra điều gì đó. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rằng đó có thể là một lời giải thích dễ hiểu. Luôn luôn là khôn ngoan khi tin tưởng những tia sáng trực giác và kiến thức này, bởi vì chúng thường đến từ những người hướng dẫn của chúng ta. Trong trường hợp này, nó có thể đến từ cùng một nguồn cung cấp cho tôi tất cả thông tin thông qua các khách hàng của tôi. Tôi liền nói, “Một lời giải thích khả thi vừa đến với tôi.”

Trước đó trong buổi diễn thuyết, tôi đã nói sơ qua về giả thuyết về các vũ trụ và sự sống song song được tạo ra bởi những suy nghĩ và quyết định của chúng ta. Trong Quyển Một, tôi đã viết về một giả thuyết mà tôi chưa bao giờ nghe đến, và điều đó khiến tôi đau đầu khi cố gắng để hiểu. Tóm lại, nó cho rằng: Bất cứ lúc nào một cá nhân phải đưa ra quyết định, họ thường có nhiều hơn một sự lựa chọn. Tôi thường gọi đó là, “đứng trước ngã ba đường.” Họ phải quyết định đi theo con đường này hay là con đường khác. Đó có thể là một quyết định về một cuộc hôn nhân, ly hôn, một công việc, hay bất cứ điều gì khác. Để lựa chọn một con đường nào đó, họ cân nhắc từng lựa chọn và dồn rất nhiều tâm sức để ra quyết định. Sau đó, họ đưa ra quyết định. Tất cả chúng ta đều đã trải qua những “ngã ba đường” này. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta chọn con đường khác, cuộc sống của chúng tôi sẽ hoàn toàn khác. Chúng ta quyết định đi theo một hướng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với năng lượng mà chúng ta đã gửi vào quyết định khác nhưng không được lựa chọn? Nó cũng trở thành một hiện thực! Một vũ trụ hoặc chiều không gian khác được tạo ra ngay lập tức để đưa ra quyết định khác và một “người” khác cũng được tạo ra để trở thành nhân vật trong kịch bản đó. Đây là lời giải thích đơn giản nhất, bởi vì nó không chỉ xảy ra khi chúng ta phải đối mặt với những quyết định quan trọng. Nó có thể xảy ra mỗi khi chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn, bất kể lớn hay nhỏ. Mỗi khi chúng ta đưa ra quyết định, vũ trụ hoặc chiều không gian khác sẽ được tạo ra ngay lập tức để lựa chọn khác cũng có thể trở thành hiện thực và một “người” khác sẽ tách ra để là một phần của hiện thực đó. Tất cả đều chân thực như chính cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Chúng ta không nhận thức được những phần khác này của chúng ta, và thật khôn ngoan khi ta không nhận ra. Trí óc con người của chúng ta sẽ không bao giờ có thể xử lý được tất cả. Tôi được chỉ dẫn rằng vấn đề không phải ở bộ não, mà là ở tâm trí. Đơn giản là không có khái niệm nào trong tâm trí con người chúng ta cho phép chúng ta hiểu được tất cả sự phức tạp của nó. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ không bao giờ được phép có tất cả các câu trả lời. Không có cách nào chúng ta có thể hiểu được. Vì vậy, họ (trong sự khôn ngoan của họ) chọn những mảnh ghép nhỏ để cung cấp cho chúng ta trong thời điểm tỉnh thức này, vì vậy chúng ta sẽ có một số thông tin mở rộng. Và khi tâm trí của chúng ta rộng mở để dung nạp những ý tưởng và lý thuyết mới, họ sẽ cung cấp cho chúng ta một số mảnh ghép nhỏ hơn. Cá nhân tôi biết ơn vì những mảnh ghép mà tôi đang nhận được. Điều đó cho thấy rằng tâm trí của chúng ta đang thức tỉnh. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể xử lý khái niệm về sự thay đổi tần số và rung động của Trái đất để chuyển sang một chiều không gian khác. Thông tin tôi nhận được bây giờ tôi thậm chí có thể không bao giờ hiểu được trước khi tôi bắt đầu công việc của mình cách đây ba mươi năm. Vì vậy, tôi biết mình đã phát triển, và tôi có thể thấy được điều này qua những cuốn sách tôi đã viết trong những năm qua.

Phát hiện đến với tôi tại buổi diễn thuyết ở Chicago có lẽ là lý do mà mọi người trên mỗi Trái đất sẽ không nhận thức được nhau, và những gì đang xảy ra, có thể là nó sẽ giống với khái niệm về sự hình thành các vũ trụ song song và chiều không gian song song. Chỉ trên một quy mô lớn hơn nhiều. Nếu chúng ta không nhận thức được những phần khác này của bản thân thực hiện các quyết định khác mà chúng ta đã tạo ra bằng năng lượng mà chúng ta tập trung vào chúng, thì con người trên hai Trái đất sẽ không nhận thức được nhau. Một Trái đất sẽ đi theo hướng của một quyết định hoặc sự lựa chọn, và Trái đất khác sẽ đi theo hướng khác. Mỗi hướng là kết quả của một quyết định thay thế. Mỗi người trên Trái đất vào thời điểm hiện tại đưa ra quyết định cá nhân của họ về con đường họ muốn đi theo. Năng lượng hiện diện và trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều đó đang ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Tần số và độ rung của chính chúng ta đang bị thay đổi. Nhưng tôi tin rằng điều đó tùy thuộc vào chúng ta, những gì chúng ta quyết định, chúng ta thu hút về Trái đất nào, vì ý chí tự do của chúng ta. Sự khác biệt chính ở đây là “họ” nói rằng điều này chưa bao giờ xảy ra trên quy mô lớn như vậy trước đây. Chưa bao giờ trong lịch sử vũ trụ có toàn bộ hành tinh thay đổi tần số và độ rung để chuyển sang một chiều không gian khác. Đó là lý do tại sao sự chuyển đổi này được cho là sự trình diễn vĩ đại nhất trong vũ trụ, và tất cả mọi người từ nhiều thiên hà và chiều không gian khác nhau đang theo dõi để xem điều gì sẽ xảy ra.

LẦN THAY ĐỔI ĐÃ DIỄN RA TRƯỚC ĐÓ

Tôi đã nhận được rất nhiều thông tin về sự thay đổi sắp diễn ra. Phần lớn điều này đã được viết trong Quyển Hai của loạt bài này. Và thông tin vẫn tiếp tục đến. Đây là số phận của chúng ta, là tương lai của chúng ta. Trong phần này, tôi đã được cung cấp một phần còn thiếu của câu chuyện. Điều này đã xảy ra trên Trái đất trước đây. Nhiều nhóm người trong quá khứ đã có thể chuyển hàng loạt sang một không gian khác. Đây thường là những nhóm mất tích trong bí ẩn vì đơn giản là họ đã biến mất, không để lại manh mối gì về những gì đã xảy ra với nền văn minh của họ. Đã có nhiều suy đoán, và nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra bởi những người được gọi là “chuyên gia”. Nhưng ít ai nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là bước ra khỏi Trái đất này, và đi vào một chiều không gian khác, không để lại dấu vết gì. Người Maya là một ví dụ điển hình, cũng có một số bộ lạc da đỏ ở Bắc Mỹ. Qua công việc của mình, tôi được biết rằng những nhóm này đã trở nên tân tiến trong quá trình phát triển của họ, và họ đã chọn thay đổi rung động và chuyển đổi đồng loạt. Tôi được cho biết đây là một trong những lời giải thích hợp lý nhất cho việc lịch của người Maya dừng lại vào năm 2012. Nếu ở trạng thái tiến bộ bậc cao, họ có thể thực hiện được điều này, họ có thể thấy rằng trong tương lai, toàn bộ hành tinh sẽ theo sau và hoàn thành kỳ tích tương tự. Đây sẽ là một sự kiện thậm chí còn vĩ đại hơn những gì họ đã đạt được.

Vì vậy, họ đánh dấu vào lịch của mình là thời điểm toàn bộ hành tinh và mọi thứ trên đó thay đổi tần số và chuyển đổi sang chiều không gian khác cùng với mọi sinh vật sống. Tôi đã được kể về những điều này, và nó có vẻ hợp lý với tôi. Tuy nhiên, tôi đã không mong chờ có một ai đó quay trở lại một kiếp sống nơi họ thực sự trải qua một sự kiện như vậy. Người phụ nữ này có thể đã báo cho chúng tôi điều gì đó mà chúng tôi chỉ có thể suy đoán vào lúc này. Đó là một mảnh ghép khác của câu đố được đưa ra bởi một giọng nói từ quá khứ. “Họ” đang đảm bảo rằng tôi đã được cung cấp tất cả các mảnh ghép. Công việc của tôi là sắp xếp chúng và đặt chúng lại với nhau thành một câu chuyện mạch lạc.

Sau khi trải qua cái chết vì một tai nạn ở thời La Mã, Suzanne nhìn xuống và thấy con đường cô đang đi như một hình xoắn ốc. “Nó có vẻ là con đường, nhưng nó cũng mang tính biểu tượng. Gần giống như những cái vỏ bị cắt đôi. Đó là một ví dụ điển hình về nó. Nó giống như, bằng cách nhìn vào đường xoắn ốc, ta sẽ có được một số cái nhìn sâu sắc về Vũ trụ và hiểu sâu hơn về những gì thúc đẩy chúng ta. Nhìn thấy vị trí của ta trên đường xoắn ốc, thấy đường xoắn ốc phù hợp với Vũ trụ, phù hợp với thời gian như thế nào”.

Sau đó tôi chuyển cô ấy ra khỏi cảnh cô ấy chết, và bảo cô ấy đi đến một nơi khác, tiến hoặc lùi, một cái gì đó thích hợp để cô ấy nhìn thấy. “Tôi đi vào trên một cầu thang gỗ với lan can bằng gỗ đi xuống từ bên trái. Một kết cấu bằng gỗ nào đó ở phía trước, và không có ai ở đó. Gần như thể ta đang ở trong một pháo đài hay thứ gì đó, và ta đang nhìn xuyên qua kết cấu đó. Vì vậy, nó được xây dựng ở sườn núi, nhưng họ đã khéo léo đào sâu vào trong ngọn núi. Đó là nơi có phần chính của tòa nhà. Nó được xây dựng vào các tảng đá của ngọn núi. - Đây là một nơi ở của người Mỹ bản địa. Và tôi hiểu rằng đây là trên etheric (thể dĩ thái), hoặc một cái gì đó trong cõi huyền bí ở một nơi nào đó. Hoặc nó có thể là chiều thứ năm, nhưng nó không còn là ba chiều nữa.”

D: Không phải là dạng vật chất?

S: Nó có vẻ là vật chất, nhưng không phải của cõi Trái đất. Có cảm giác như Trái đất đang rung động ở một nơi khác. Như thể có một tấm màn che của chiều không gian lên trên Trái đất, nơi đây dường như nằm trong lớp che phủ. Nó có thể đã từng thuộc không gian ba chiều và nó tăng rung động. Và bây giờ nó gần giống như một vũ trụ song song trong vũ trụ đó hoặc một cái gì đó liên quan đến Trái đất, nhưng không phải là Trái đất ở chiều thứ ba.

D: Địa điểm này có quen thuộc với cô không?

S: Đó là nhà của tôi.

D: Chiều không gian đó?

S: Đúng, và nó rất giống Trái đất ở chỗ có các tảng đá và cây cối. Và đây chắc chắn là ở trên núi. Nó giống phía tây nam của chúng ta hơn. Ở đây rất thoải mái. Sở thích của tôi và công việc của tôi là với những gì thuộc về tâm linh và chữa lành.

D: Cô cảm thấy cơ thể của mình như thế nào?

S: Tôi cảm thấy mình là nam giới, và tôi còn trẻ - chưa phải là một người già, có lẽ khoảng ba mươi. Trải đời. Tôi đang làm công việc của mình, tôi vẫn còn rất khỏe mạnh.

D: Cô ăn mặc như thế nào?

S: Rất giản dị. Vật liệu được làm bằng vải dệt. Nó rất tiện dụng, giống như một chiếc áo dài thắt ngang lưng. Rất đơn giản.

D: Nhưng cô đã nói rằng cô cảm thấy mình không ở trên Trái đất.

S: Không, đó không phải là Trái đất, nhưng nó liên quan đến Trái đất.

D: Nhưng cô có một cơ thể vật lý? (Có) Vậy thì làm sao cô có thể đến nơi này nếu nó không thuộc Trái đất? Cô có thể quan sát và tìm hiểu điều đó xảy ra như thế nào.

S: Bây giờ có vẻ như tất cả đều rất tự nhiên, không khác gì Trái đất. Con người sinh ra và lớn lên. Nhưng tôi đang cố gắng xem xét liệu có khi nào chúng tôi thuộc Trái đất, và đã thay đổi bằng cách nào đó. Đó có thể là cách mà mọi chuyện đã xảy ra.

D: Cô nói nó có liên quan đến Trái đất theo một cách nào đó. Ý cô là như thế nào?

S: Tôi nghĩ chúng tôi có ý thức về Trái đất, gần giống như chúng tôi đang ở một chiều không gian khác. Vì vậy, chúng tôi có thể nhận thức nó từ nơi chúng tôi đang ở, hoặc chúng tôi đã từng ở Trái đất và rời đi bằng cách nào đó.

D: Vậy thì, nếu cô rời khỏi Trái đất, và sau đó cô mang theo địa điểm vật chất này đi cùng với cô?

S: Có vẻ như những gì có thể đã xảy ra là một bầy người - tôi nói “bầy người” bởi vì không có nhiều người. Và bằng cách nào đó, chúng tôi đã đạt đến điểm thay đổi tần số, như thể tất cả chúng tôi đều trải qua một trải nghiệm giống nhau. Khi mọi người cùng làm việc như một nhóm. Nhưng điều đó giống như là cả xã hội đã vượt lên trên khả năng của con người.

D: Đây có phải là một điều có chủ đích không? (Phải) Nó có phải là thứ đã được nói đến không?

S: Đã nói về và làm việc cho. Mọi người khao khát điều này.

D: Vậy, không phải tất cả mọi người đã làm điều này, chỉ một nhóm người của cô?

S: Đó là tất cả những người đã được biết đến. Chúng tôi là một bộ tộc da đỏ, và chúng tôi biết có những bộ lạc khác xung quanh, nhưng họ không phải là một phần của thế giới của chúng tôi, xã hội Trái đất. Chỉ có nhóm của chúng tôi. Chúng tôi chỉ quan tâm đến những gì đã xảy ra với chúng tôi.

D: Làm sao cô có thể làm được điều này? Cô đã được dạy ư?

S: Có những người thầy dạy cho một vài thế hệ, những người thông thái. Và chúng tôi đã được dạy thiền. Tất cả chúng tôi. Có thể chúng tôi chỉ có vài trăm người, nhưng đó là cả thế giới của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đã trải qua điều đó trước khi chuyển đến. Chúng tôi sẽ đi và đến với tư cách cá nhân và theo nhóm. Tần suất đã được nâng lên và chúng tôi đã trải qua điều đó, và chuyển đổi trở lại.

D: Làm sao họ biết được điều này sẽ xảy ra?

S: Tôi chỉ băn khoăn về điều đó. Nó giống như mọi người chỉ tự biết vậy thôi. Tôi không biết liệu một lúc nào đó, ai đó có thể đã nói với họ. - Bây giờ tôi đang cảm thấy rằng có thể chúng tôi hoàn toàn không đến từ Trái đất, nhưng chúng tôi đã đến Trái đất, thiết lập một lãnh thổ. Nhưng chúng tôi biết về mặt tinh thần, chúng tôi có thể tự di chuyển và dịch chuyển.

D: Tại sao cô muốn làm điều đó?

S: Tôi nghĩ đó là thăm dò. Chỉ để xem liệu nó có thể được thực hiện hay không. Chúng tôi đã thực hiện thí nghiệm ba chiều, và sau đó thay đổi, chúng tôi chuyển sang một chiều không gian khác.

D: Vậy không có lý do gì để rời khỏi Trái đất, thí nghiệm không gian ba chiều?

S: Không, không phải nguy hiểm sắp xảy ra.

D: Tôi đã nghĩ rằng nếu cô hạnh phúc ở nơi cô đang ở trong trải nghiệm không gian ba chiều, hoặc Trái đất, cô sẽ không có nhu cầu hoặc mong muốn rời đi hoặc thay đổi.

S: Nó khiến tôi cười. Nó giống như một bản chất tâm linh là luôn luôn học hỏi. Vì vậy, ngay cả khi mọi thứ tốt đẹp, nó sẽ giống như, “Hmm, những gì gần kề và những gì để khám phá?”

D: Trong thế giới không gian ba chiều, có phải cô thuộc một nhóm tâm linh không?

S: Rất nhiều. Chúng tôi rất tôn trọng Trái đất và các lực lượng bên trong nó.

D: Nhưng cô không mong muốn ở lại đó. (Không) Vậy, nó đã được quyết định rằng tất cả các cô sẽ thực hiện điều này cùng một lúc? (Đúng) Cô đã nói rằng cô đã trở lại rồi rời đi.

S: Thoạt đầu tiên thì đúng. Điều đó giống như, lúc đầu muốn thoát ra ngoài. Và khi chúng tôi đã có kinh nghiệm, thì tất cả chúng tôi có thể tạo ra sự thay đổi. Tôi đang nhìn thấy một viên đá xanh ngọc lưu ly. Nó dường như kết nối với nơi chúng tôi đến, và nó tượng trưng cho điều đó. Giống như ngọc lam sẽ dành cho người Tây Nam Ấn Độ, và cho người Tây Tạng. Ngọc lưu ly được liên kết với những người này bằng cách nào đó. Có vẻ như họ đến từ một nơi nào đó khác trong vũ trụ.

D: Vậy, họ không có nguồn gốc từ Trái đất?

S: Tôi nghĩ nó đã được thực hiện trước thời đại của chúng tôi, nhưng không phải trước thế hệ của ông bà.

D: Họ có kể cho cô nghe những câu chuyện về những gì đã xảy ra không?

S: Chắc là họ đã kể, nhưng tôi không nhớ họ là ai.

D: Có lẽ đó là điều khiến cô dễ dàng di chuyển sang chiều không gian khác?

S: Có lẽ. Chắc chắn là kiến thức. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng mọi người thông minh hơn họ nghĩ. Mọi người đều biết làm thế nào để thực hiện điều này. Họ có thể không biết là họ có khả năng.

D: Và người của cô mang theo cơ thể vật lý của họ cùng với mọi thứ xung quanh. Có đúng không?

S: Tôi không chắc về điều đó. Tôi nghĩ rằng hoặc họ làm xuất hiện mọi thứ xung quanh tương tự nơi họ đến, hoặc họ chuyển sang một không gian khác đã có mọi thứ ở đó.

D: Cô có thích ở đó không?

S: Thật là hơn cả sự hào hứng khi được học hỏi. “Ở đó” không quan trọng. Sự hứng thú là với việc học. Tôi rất tích cực trong suy nghĩ của mình.

D: Cô có phải ăn khi ở đó không? Cô có phải tiêu thụ gì không?

S: Chúng tôi có ăn, nhưng có vẻ như thức ăn nhẹ hơn, rung động nhiều hơn. Nó tồn tại lâu hơn trong cơ thể của chúng tôi, cho chúng tôi. Các nhu cầu không quá nhiều.

D: Và cô không muốn quay trở lại Trái đất?

S: Chúng tôi đã tiếp tục. Đó dường như là bước tiếp theo của quá trình tiến hóa của chúng tôi.

Tôi yêu cầu anh ta về phía trước để xem có điều gì quan trọng xảy ra ở đó không. Với một nơi bình dị như vậy, anh ta có thể tìm thấy điều gì đó quan trọng?

S: Tôi thấy rằng chúng tôi đang được yêu cầu quay trở về. Và hiện tại, nước mắt tôi đang rơi. Chúng tôi được yêu cầu quay trở lại Trái đất.

D: Cả nhóm ư?

S: Một số người trong chúng tôi. Chúng tôi biết một số điều sẽ giúp ích cho mọi người. Và chúng tôi có lòng từ bi rất lớn đối với họ.

D: Nhưng cô không muốn rời đi?

S: Có và không. Giống như thực hiện chuyến đi đầu tiên để khám phá. Đúng, ta muốn đi, nhưng ta phải chia lìa. Thật buồn khi rời xa quê hương. Chúng tôi là những người tràn đầy yêu thương và nhân ái. Và chúng tôi muốn chia sẻ điều này với những người khác.

D: Nhưng nơi này không giống như cõi tinh thần, phải không?

S: Không hẳn. Nó dường như là một cõi vật lý khác, nhưng ít đông hơn và không có nhiều sự hiện diện. Không hẳn là tinh thần, tôi không nghĩ vậy.

D: Đó không giống như địa điểm tinh thần nơi mà cô đến khi cô chết và rời khỏi thân xác.

S: Tôi không biết. Có vẻ như chúng tôi bất tử. Chúng tôi đã rời khỏi thể xác nơi chúng ta có thể đã chết, đến một nơi hoặc tần số nào đó mà chúng tôi không cần thiết phải chết. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm được việc phi thường. Kiểu như chuyển đổi cấu trúc phân tử của cơ thể chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đã trở thành tinh thần bằng một cách nào đó.

D: Ý cô là nó đã thay đổi theo một cách nào đó?

S: Vâng, có một số biến đổi khi chúng tôi rời đi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mang theo thân xác của chúng tôi khi chúng tôi rời đi. Tôi nghĩ chúng tôi đã mang theo những cơ thể vật lý đã thay đổi, và chúng tôi mang theo nó bên mình.

D: Cô nói nó đã thay đổi cấu trúc phân tử?

S: Vâng, chính xác là như vậy.

D: Đây là cách duy nhất cô có thể thực hiện sự thay đổi?

S: Tôi nghĩ chúng tôi có thể đã chết, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó trên diện rộng. Ý tôi là, chúng tôi có thể chết hàng loạt. Nhưng đây là một thử nghiệm. Đó là sự kết hợp của một nhóm tâm trí từ không gian ba chiều. Đó là tiền thân của nơi chúng tôi có thể đến hiện tại, tôi hiểu rồi.

D: Vậy thì, đó là một nhóm đã thử nghiệm đầu tiên.

S: Vâng. Tôi nghĩ rằng đã có những nhóm khác nhau đang thử những cách khác nhau. Đây là cách của chúng tôi.

D: Cô không hài lòng với Trái đất. Cô chỉ muốn thử một cái gì đó khác biệt hơn, tinh thần hơn.

S: Cả hai đều cân bằng về tinh thần, nhưng có vẻ như chúng tôi có ít hạn chế hơn khi ở ngoài không gian ba chiều. Đó là những lợi thế.

D: Vậy là có ai đó đang nói chuyện với cô và cô phải quay trở về Trái đất?

S: Không phải là bắt buộc. Đó giống như là một lời triệu hồi, một sự khẩn thiết. Có một cơ hội.

D: Làm sao cô biết được điều này?

S: Điều này đã được nhắc đến. Bằng thần giao cách cảm, nhưng nó được giao tiếp, nó được biết đến. Dường như mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn nhiều trên Trái đất kể từ khi chúng tôi rời đi, kể từ khi chúng tôi chuyển đi. Mọi thứ đã thay đổi.

D: Vậy, cô có một cách thức để biết về những gì đang xảy ra trên Trái đất.

S: Vâng, có rất nhiều cách. Đó là lý do tại sao tôi nói chúng tôi đã kết nối. Chúng tôi có thể biết những điều này. Có những trình tự suy nghĩ giống như ở không gian ba chiều. Bất cứ ai trong chúng tôi đều có thể nhận biết hoặc hầu hết mọi người đều có thể nhận thức được những gì họ mong muốn. Và có một số mối quan hệ giữa những người như chúng tôi và những người vẫn còn ở lại trên Trái đất. Điều này giống như một ai đó có ý tưởng này. Ai đó đã nhận ra một nhu cầu mà tất cả chúng tôi đều nắm bắt. Nhưng bây giờ là thời điểm đó.

D: Cô đã hoàn thành việc đó vì vậy mà bây giờ cô biết làm thế nào để trải nghiệm nó.

S: Vâng. Ồ, có một lợi thế lớn khi trải nghiệm Trái đất nặng nề.

D: Vậy cô muốn làm gì?

S: Ồ, chắc chắn là đi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể hữu ích ở đó.

D: Cô không buồn khi rời khỏi nơi đẹp đẽ đó chứ?

S: Có chứ, tôi thực sự buồn. (Cười) Nhưng ta không thể ở đây và ở đó cùng một lúc.

D: Cô sẽ thực hiện việc này như thế nào? Cô có biết không?

S: Nó đến từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi không thể biết liệu chúng tôi được ban cho một linh hồn hay đó là sự hợp nhất của ý thức bằng cách nào đó. Nhưng đó là một trải nghiệm thực tế. Vì vậy, ở đâu đó, ta đi vào với một bào thai. Cảm giác như toàn bộ ý thức tích cực của chúng tôi đều tiến vào.

D: Vậy điều gì xảy ra với cơ thể của cô ở đó?

S: Hiện tại tôi không chắc đó là một cơ thể - hay đó chỉ là ý thức, ý thức rung động. Năng lượng.

D: Vậy sau đó ý thức của cô trở lại thành một đứa trẻ?

S: Vâng, có lẽ như vậy.

D: Có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, phải không?

S: Vâng. Chà, gần đúng.

D: Nhưng điều đó thật quan trọng. Cô có nghĩ việc tương tự như vậy sẽ xảy ra với Trái đất một lần nữa không?

S: Việc tương tự diễn ra?

D: Cô nói rằng cô ở đây để chỉ cho họ cách thực hiện.

S: Ở đây, mọi thứ đang ở trong tình trạng đáng buồn. Mọi người đã quên hoặc không học những thứ căn bản. Tôi nghĩ rằng họ cần học về tình yêu và sự tha thứ. Không quan trọng bạn đang ở trong chiều không gian nào, bài học dường như luôn giống nhau. Rằng chúng ta là tình yêu, và có nguồn gốc từ Một Đấng tạo hóa. Mọi người bị cuốn vào cuộc sống sinh tồn ở rất nhiều cấp độ.

D: Nhưng khi cô trở lại như một đứa trẻ, cô sẽ nhớ những gì cô phải thực hiện chứ?

S: Điều đó đã được lập trình. Cảm giác như có những chương trình sẽ kết thúc. Vâng, chúng tôi không nhớ. Có một đám mây che phủ. Nhưng có những chương trình bằng cách nào đó có thể được kích hoạt. Có vẻ như đó là một thứ giải phóng thời gian. Một số trong số đó được kích hoạt bởi các liên kết với con người hoặc sự kiện. Động đất, núi lửa phun trào, bão lớn. Tôi cảm nhận được điều đó qua cơ thể mình. Có một số lời triệu hồi đã diễn ra.

D: Vậy khi các sự kiện trên Trái đất xảy ra, những điều gì sẽ được kích hoạt?

S: Đó là một trong số những sự kiện xảy ra, vâng. Tôi cảm nhận được điều đó khắp cơ thể với một nguồn năng lượng mạnh mẽ.

D: Vậy khi những sự kiện Trái đất này xảy ra, chúng sẽ kích hoạt chương trình có sẵn trong nhân loại? (Đúng) Những người đã đến trái đất vì nhiệm vụ này?

S: Vâng, đối với những ai có chương trình đó. Tham gia vào các nghi lễ từ thời cổ đại cũng là những yếu tố kích hoạt quan trọng.

Tôi quyết định đã đến lúc triệu hồi trong tiềm thức để trả lời các câu hỏi và giải thích mọi thứ đầy đủ hơn. Mặc dù phần khác này của Suzanne đang làm rất tốt, phần đó cũng đề xuất triệu hồi tiềm thức, “Mặc dù có lẽ tất cả đều là một.” Tôi hỏi nó tại sao nó lại chọn kiếp sống đó cho cô ấy xem.

S: Cô ấy cần hiểu rằng trước tiên cô ấy là một nhà thám hiểm, và sẽ luôn xông pha vào những tình huống mới mẻ. Và rằng thời điểm này ở trên Trái đất là thời điểm để khám phá. Đó không phải là một thỏa thuận đã được thực hiện.

D: Cái nơi mà cô ấy từng trú ngụ, dường như thuộc một chiều không gian khác.

S: Đúng vậy.

D: Cô ấy có cảm giác nhóm này đến từ một nơi nào đó ngoài hành tinh. Cô có biết gì về điều đó không?

S: Có, họ đến từ Nguồn.

D: Trực tiếp? (Đúng.) Là một nhóm?

S: Đó không hẳn là một nhóm. Đó là một tâm trí cố gắng để trải nghiệm, vì vậy nó bị chia nhỏ. Đó là cùng một linh hồn. Suzanne hiểu rằng linh hồn đang vụn vỡ, đang tan biến. Đây là những xác suất có cuộc sống riêng của chúng. Chuyện là như vậy. Và không sao đâu. Như một trò đùa, tất cả chúng ta là một.

D: Tại sao họ lại muốn sống trên Trái đất?

S: Trái đất khá đặc biệt. Có rất nhiều điều có thể học hỏi.

D: Nhưng sau đó họ quyết định thay đổi tần số.

S: Bằng cách đến và tiếp nhận thể chất và trở thành những tiền nhân. Việc tạo ra một khuôn mẫu, tạo ra một con đường là rất quan trọng. Mọi người có thể cuốn theo những gì đã xảy ra. Những người đầu tiên, khó khăn hơn rất nhiều, sau đó nó trở nên dễ dàng hơn. Ta có một thuật ngữ cho điều đó: con khỉ thứ một trăm. Ta tạo điều kiện cho người khác dễ dàng hơn nếu ta đã đi đúng hướng. Và thời gian là tất cả. Vì vậy, người ta luôn biết rằng sẽ có lúc cần đến sự thăng tiến của muôn loài, của sự chuyển đổi, sự biến đổi, của sự siêu việt.

D: Có điều gì đó xảy ra khiến họ muốn khởi hành và thử thử nghiệm này không?

S: Họ đang khám phá cách thay đổi các chiều không gian và hình dạng. Họ đang khám phá cách thực sự ở trong không gian ba chiều, trạng thái vật lý, và sau đó chiếm lấy cơ thể và tạo ra sự thay đổi.

D: Và mang theo cơ thể với cô.

S: Trong trường hợp này, để mang theo cơ thể cùng với họ và đó là những gì đã được thực hiện.

D: Đó là lý do tại sao nó là một thử nghiệm.

S: Đúng, và mẫu thử đó ở đây. Đó là kiến thức có sẵn.

D: Có dễ dàng hơn cho họ vì họ đến trực tiếp từ Nguồn không?

S: Vâng, tôi cho rằng họ có những kỹ năng tuyệt vời hơn, và trong điều kiện Trái đất, điều đó diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng phải mất một chút thời gian.

D: Họ ở đây không đủ lâu để bị ô nhiễm. Điều đó có đúng không?

S: Tôi không biết từ ô nhiễm.

D: Cô biết Trái đất làm ô nhiễm con người như thế nào. Họ bị kẹt lại.

S: Trái đất rất đẹp đẽ và tinh khiết.

D: Vậy, tôi đoán thật dễ dàng hơn cho họ, bởi vì họ đã không tương tác với nhân loại nhiều đúng không?

S: Chỉ với bản thân họ, là một tâm trí. Vì vậy, họ đã lấy đi ánh sáng của thành tựu vĩ đại của chúng tôi. (Cười)

D: Cô ấy nói đó là một nhóm người Ấn Độ?

S: Đó giống như một nhóm người da đỏ, tại thời điểm đó. Đó là thời cổ đại.

D: Chúng tôi có những câu chuyện về các bộ lạc người da đỏ vừa mới biến mất. Mọi người luôn thắc mắc về điều gì đã xảy ra. Đó có phải là một trong những ví dụ? (Đúng) Vậy, họ đã mang cơ thể của họ vào một không gian khác, nơi họ tạo ra những gì họ muốn nó trông như thế nào? Hay đó là một chiều không gian nơi những thứ này tồn tại?

S: Theo kinh nghiệm khi rời đi, đầu tiên trở thành không gian ba chiều, và sau đó không bao giờ được mất kết nối với Nguồn. Vì vậy, nhận biết không gian khác là có thể, và chuyển đổi nhiều lần tới và lui tạo thành một con đường. Họ đã thử nghiệm, bởi vì họ cho phép bản thân thực sự dày đặc. Nhưng họ có lợi thế là trong tinh thần họ luôn luôn biết đến Nguồn, luôn luôn là vậy. Vì vậy, sau đó nó đã trở thành một thử nghiệm cố gắng thay đổi không gian ba chiều. Làm thế nào để nâng cao tần số, làm thế nào để thay đổi kích thước, làm thế nào để thực hiện việc này với cơ thể vật lý, làm thế nào nhận lấy cơ thể vật lý. Vì vậy, trong tất cả những lần đến và đi này, đôi khi đã có những thứ đã sẵn sàng ở không gian khác. Và theo một số cách nào đó, đôi khi họ đã tạo ra mọi thứ khi đi đến chiều không gian khác.

D: Họ làm cho nó giống với quê hương của họ. (Đúng) Nhưng sau đó cô ấy nói rằng họ được triệu hồi để quay trở lại?

S: Vâng. Đó là một phần của kế hoạch. Đầu tiên ta khám phá, ta tạo ra một con đường mà những người khác sẽ đi theo. Một số người khác sẽ làm theo, nhiều người khác sẽ làm theo. Điều đó sẽ rất hữu ích, nhưng ai đó phải quay lại và một lần nữa chỉ đường. Làm điều đó, đi theo con đường mà họ đã từng xây dựng, mà họ không hề hay biết. Cô ấy đã trở lại để giúp đỡ những người khác để họ có thể thực hiện quá trình chuyển đổi này.

D: Nhưng Suzanne không nhận ra điều này một cách có ý thức.

S: Không phải vậy, không. Nhưng cô ấy biết có Nguồn.

Người ta cho biết cô ấy sẽ đi trải nghiệm đến vùng Tây Nam của Hoa Kỳ. “Trong các hẻm núi, trong đá, nơi khô ráo, nơi cao. Khi đó nhiệm vụ của cô ấy sẽ rõ ràng hơn. Có trí nhớ trong đá, và trong xương. Có trí nhớ.” Đây là khu vực sinh sống của bộ tộc trước khi chuyển đổi.

Suzanne đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Tôi muốn biết ý nghĩa tinh thần của điều đó. “Cô ấy đã để lại một vết rung động khi cô ấy đi lên theo hình xoắn ốc. Đây là ý nghĩa của đường xoắn ốc đi lên. (Xem phần về đường xoắn ốc ở đầu chương này) Và khi cô ấy bước đi, cô ấy đã để lại dấu ấn, vì vậy nó mã hóa cho những người đi trên con đường đó, những người tiếp xúc với cô ấy. Nó kích hoạt và dạy cho họ làm thế nào để họ cũng có thể đi lên theo đường xoắn ốc. Cô ấy không cần phải nói với họ. Nó được chuyển giao bằng năng lượng. Cô ấy ảnh hưởng đến hàng trăm, trăm người chỉ bằng cách ở đó. Mỗi châu lục cô đặt chân đến đều để lại dấu ấn khó phai mờ. - Chúng tôi muốn cô ấy đi theo đường xoắn ốc. Cô ấy biết điều này, và mọi tế bào trong cơ thể cô ấy biết, và cô ấy sẽ biết được một cách rất rõ ràng. Đó là một vòng xoáy năng lượng”.

Không biết điều này có áp dụng cho tôi không? Khi tôi mới bắt đầu công việc của mình, tôi đã được nói rằng tôi sẽ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, mặc dù vào thời điểm đó tôi chỉ đi dự một số hội nghị ở Hoa Kỳ. Tôi được truyền rằng ở bất cứ đâu tôi đến, một phần năng lượng của tôi sẽ ở lại đó. Rằng điều này sẽ không làm cạn kiệt năng lượng của chính tôi, nó sẽ chỉ tồn tại trong khu vực đó và sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Họ nói rằng tất cả những gì tôi phải làm là nghĩ về nơi tôi đã đến và năng lượng của tôi sẽ ngay lập tức trở lại đó. Dự đoán của họ chắc chắn đã trở thành sự thật, bởi vì tôi hiện đã thuyết trình ở hầu hết các lục địa trên thế giới, và sách của tôi hiện đã được dịch sang hai mươi thứ tiếng. Vì vậy năng lượng chắc chắn có khả năng lan tỏa và ảnh hưởng. Và chúng ta hoàn toàn không nhận thức được điều gì đang xảy ra khi chúng ta ở những nơi này.

Chương 30
GIÚP ĐỠ TRONG THỜI KỲ HỖN LOẠN
(HOẶC TRÁI ĐẤT CŨ)

Vào đầu phiên làm việc, Anne nhìn thấy cảnh bên trong một con tàu vũ trụ đang du hành đến các hành tinh khác, và những cảnh rời rạc mà cô không cảm thấy tự tin để kể. Cô ấy nói rằng cô ấy có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào về những điều cô ấy biết, nhưng cô ấy không chắc chắn về những điều cô ấy không biết. Điều này cho tôi thấy rằng tâm trí có ý thức không muốn từ bỏ quyền kiểm soát. Sau đó, thật bất ngờ cô nói: “Tôi đến những nơi, hoặc thấy những thứ dường như không liên quan. Tôi cảm thấy giống như có điều gì đó hoặc ai đó muốn nói điều gì đó nếu bà đặt câu hỏi”.

Tôi đã quen với điều này xảy ra. Đôi khi “họ” mất kiên nhẫn và muốn khách hàng của tôi đi xem thứ gì đó mà họ cần xem hoặc tránh xem. Hoặc đôi khi có điều gì đó khác mà họ muốn nói. “Người này, họ muốn nói chuyện với bà. Có những điều họ muốn nói với bà thông qua tôi.” Tôi đảm bảo với cô ấy rằng mọi chuyện ổn cả, rằng tôi đã quen với việc này.

D: Tôi sẽ rất vui khi lắng nghe bất cứ điều gì họ muốn nói với tôi. Bạn muốn kể cho Anne nghe về bản thân cô ấy hay bạn muốn kể cho tôi nghe về điều gì khác?

A: Những điều khác. Cô ấy có khả năng nhưng chỉ một số địa điểm hoặc một số dịp nhất định mới được phép nói.

D: Tôi có thể hiểu điều đó, bởi vì sẽ không an toàn, phải không?

A: Ngay bây giờ thì an toàn. Chúng tôi bảo vệ cô ấy. Tôi cam đoan rằng tôi hiểu sự cần thiết phải bảo vệ.

D: Đó là lý do tại sao cô ấy không được phép nói về những điều này với mọi người, phải không?

A: Không, cô ấy không được phép.

D: Bạn có thể cho cô ấy biết một số điều mà cô ấy đang tìm kiếm câu trả lời không?

A: Giống như một sự kích hoạt hơn, rằng một số thứ cần phải được yêu cầu theo đúng cách.

Họ đã nói với tôi điều này nhiều lần. Để có được câu trả lời, các câu hỏi phải được đặt ra theo một cách nhất định.

D: Được rồi. Cô ấy nói rằng cô ấy có cảm giác rằng cô ấy không đến từ Trái đất. Cô ấy không cảm thấy thoải mái khi ở đây, giống như cô ấy không thuộc về nơi này. Bạn có thể cho cô ấy biết bất cứ điều gì về điều đó?

A: Cô ấy biết cô ấy không đến từ đây. - Những câu hỏi cần hỏi liên quan nhiều hơn đến những vấn đề khác không quá riêng tư đối với cô ấy, những vấn đề quan trọng vào lúc này. Điều quan trọng là bà phải đặt câu hỏi về những thứ khác. Mong muốn của cô ấy là được phục vụ, và cô ấy cần được chứng thực.

D: Nhưng cô ấy cũng có nhiều câu hỏi cá nhân. Đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu với những thứ đó.

A: Một phần của sự phát triển là kết nối với những người thích hợp để tiếp tục công việc. Và khi thời gian trôi qua thì mọi thứ sẽ là bằng chứng. Việc hỏi về bản thân cô ấy không quá quan trọng. - Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy không hoàn thành mục đích của mình. Đó là nỗi thất vọng lớn nhất của cô ấy - rằng cô ấy không làm những gì cô ấy được mong đợi đến đây đến để làm.

D: Vâng, cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy rất cô đơn và cô ấy không ngừng muốn rời đi.

A: Cô ấy muốn dừng lại. Cô ấy có nhiều khả năng và tài năng, và cô ấy cảm thấy rằng cô ấy nên sử dụng chúng theo một cách nào đó, hoặc theo cách khác. Và cô ấy không thể làm điều này một mình.

D: Bạn muốn cô ấy làm gì?

A: Một trong số họ đang giao tiếp với bà. Các câu hỏi của bà nên hướng đến một lĩnh vực khác có liên quan đến sự hiểu biết.

Điều này có thể gây khó chịu và nó xảy ra khá thường xuyên. Họ muốn tôi nói về một cái gì đó cụ thể, nhưng họ sẽ không cho tôi biết đó là gì. Họ muốn tôi đưa ra những câu hỏi về một chủ đề mà tôi không có thông tin. Luôn hữu ích khi họ đưa ra một chủ đề. Và tôi sẽ không thiếu các câu hỏi.

A: Một số yếu tố sẽ được kích hoạt khi cô ấy gặp một số người nhất định và kết hợp với những người khác, nó hoạt động giống như mở khóa hoặc mở cửa. Và chỉ khi những kích hoạt đó được khởi động, một số điều mới trở nên rõ ràng với cô ấy. Giống như cô ấy sống một cuộc sống bí mật. Và cô ấy biết điều này, không phải vì cô ấy có bí mật, mà vì có nhiều điều mà cô ấy không chia sẻ. Cô ấy đã phải làm mọi việc một mình trong nhiều, rất nhiều năm. Nhưng cô ấy hiểu rằng hầu hết mọi người không hiểu, và cô ấy không thể liên hệ. Cô ấy biết đó là một phần thử thách của cuộc đời này - đến cuộc đời này và ở một mình theo một cách nào đó, và nội tâm phải giữ cho riêng mình. Giống như có thể nhìn thấy trước tương lai và không thể nói ra. Nó rất bực bội. Giống như hiểu biết về nhân quả từ khi còn rất nhỏ, và cố gắng liên hệ với những người cùng đẳng cấp với họ khi cô ấy biết rõ hơn. Cô ấy biết rằng đó là một cuộc đấu tranh liên tục để giả vờ rằng cô ấy không nhìn thấy gì trong khi cô ấy thật sự nhìn thấy. Có những mối quan hệ, những bài học rút ra trong quá trình đó. Nhưng nó cũng để giúp đỡ, mang lại nhận thức.

Tôi đã hỏi về các mối quan hệ vì đó là một trong những câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi. Rằng cô ấy có tìm thấy ai đó cho mình không. Một lần nữa, “họ” không muốn thảo luận điều gì đó quá trần tục. “Có nhiều vấn đề quan trọng cần thảo luận hơn là các mối quan hệ. Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy không hoàn thành được nhiều, và cô ấy bắt đầu tự hỏi liệu mình có cần tập trung vào những việc khác hay không. Nhưng chính sự thiếu kiên nhẫn khiến cô ấy lo lắng về những vấn đề này. Một khi những vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu, những vấn đề khác sẽ tự lo liệu”.

D: Đúng vậy. Nhưng những vấn đề quan trọng hơn là gì, để tôi sẽ biết những câu hỏi cần đặt ra? Tôi có thể tìm thấy một số câu hỏi nếu tôi biết bạn muốn đi theo hướng nào.

A: Các vấn đề phải giải quyết với những thay đổi đang diễn ra tại thời điểm này. Và vai trò của cô ấy trong quá trình này, đòi hỏi sự can đảm, vì đó là vai trò hỗ trợ, và có mặt ở đó khi cần đến sự hiện diện của cô ấy và những người khác. Những người ở đây vì lý do này.

Anne đã nói rằng cô ấy muốn về nhà, và trải nghiệm xem cảm giác ở nhà như thế nào, vì vậy tại thời điểm này, họ đã cho cô ấy một cái nhìn thoáng qua về nó và cô ấy trở nên xúc động.

D: Hãy nói cho tôi biết bạn đang cho cô ấy xem những gì. Nó trông như thế nào?

A: (Rất nhẹ nhàng) Năng lượng. (Lúc này cô ấy đang khóc to.) Nó giống như họ đang sạc cho tôi năng lượng hay thứ gì đó. (Thì thầm) Tôi có thể cảm nhận được tất cả ... (Khóc) Nó giống như tình yêu.

Tôi để cô ấy khóc một lúc, sau đó tôi cố gắng trấn an cô ấy để thực thể khác có thể quay lại và trả lời các câu hỏi và đưa ra thông tin một cách khách quan. Sau một thời gian, nó đã thành công, nhưng “họ” vẫn miễn cưỡng công bố thông tin mà không có câu hỏi thích hợp. “Chúng tôi yêu cô ấy rất nhiều.”

D: Tôi biết phải rất can đảm để rời khỏi nơi xinh đẹp đó và tình nguyện đến đây vào lúc này. Bạn nói cô ấy tình nguyện đến đây trong thời gian thay đổi. Đây có phải là những thay đổi mà tôi đã được kể không? (Vâng) Bạn có muốn nói về phần đó không?

A: Nhiều thay đổi. Những việc bạn đã và đang làm là gì? Bạn có thể có một số câu hỏi.

D: Rằng chúng ta đang chuyển sang các tần số và rung động mới?

A: Chính xác là như vây. Bạn có gì thắc mắc sao?

D: Tôi đã được cho biết rất nhiều thông tin, rằng mọi thứ đang tăng tốc, các rung động và tần số của toàn bộ chiều không gian của chúng ta đang thay đổi. Đúng không?

A: Sự hỗn loạn, nhiều sóng gió sẽ đến rất sớm. Và cần phải rất có cơ sở. Nhiều xáo trộn. Sẽ cần có sự ổn định của bạn và tất cả những người đang ở đây, bởi vì mọi người sẽ lạc lối, bối rối và đau đớn nhiều. Bà hiểu không?

D: Theo sự nhiễu loạn, ý bạn có phải là nhiều sự thay đổi dữ dội trên Trái đất đã và đang xảy ra không?

A: Tình huống do con người gây ra và tình huống do Trái đất thay đổi. Và sự xuất hiện của những năng lượng và sinh vật mới mà con người không quen nhìn thấy. Điều này sẽ gây ra rất nhiều hỗn loạn, mà chỉ những người đang hiểu những gì đang xảy ra, mới có thể giữ bình tĩnh và trấn an cho những người đang bối rối. Hãy nhớ và chỉ cần chuẩn bị cho điều đó, bởi vì rất dễ dàng để đưa ra suy đoán dựa trên tình hình thực tế. Sau đó, cơ thể vật lý cần được chuẩn bị để xử lý sự thay đổi của năng lượng và cú sốc đi kèm với quá trình thay đổi. Một điều là cảm thấy bạn có thể hiểu những gì đang xảy ra. Cách khác là ở giữa sự hỗn loạn và giữ bình tĩnh cho bản thân khi nó xảy ra.

D: Điều đó khó đối với con người, phải không?

A: Thật là khó. Và đó là một lĩnh vực thiết thực và quan trọng cần tập trung vào lúc này, bởi vì nó là về thể chất mà bạn đang giúp đỡ. Có những cấp độ khác đang giúp đỡ, nhưng bạn ở thể chất như cô ấy, và những sinh vật khác cũng vậy. Vì vậy, về thể chất, họ có thể truyền đi sự bình tĩnh cần thiết trong thời kỳ hỗn loạn.

D: Nhưng họ sẽ lắng nghe chúng tôi chứ?

A: Bà không thể quyết định việc này. Việc bà cần làm là đảm bảo bà có được sự yên tĩnh và năng lượng nền tảng cho những ai muốn lắng nghe. Chỉ điều đó thôi đã đòi hỏi nhiều nỗ lực về thể chất để giữ những năng lượng đó, bởi vì đó là những gì bà đến để làm. Anne được đào tạo rất bài bản, bởi vì kinh nghiệm sống của cô đã đòi hỏi cô phải duy trì mức độ bình tĩnh giữa cơn điên loạn.

Anne đã sống một thời thơ ấu với cha mẹ bạo hành và không ổn định, và sau đó là một cuộc hôn nhân hỗn loạn.

A: Đó là một nền tảng tốt cho cô ấy, khi thời điểm đến, không quá khó để cô ấy giữ được sự bình tĩnh trong thể chất. Bà hiểu không?

D: Vâng, tôi hiểu. Tôi đã được kể rằng những thay đổi này sẽ gây ra sự tách biệt thành hai Trái đất. Trái đất cũ và Trái đất mới, khi các dao động và tần số tăng lên. Điều đó có chính xác không?

A: Chính xác. Có một thế giới khác, nếu bà muốn nói, mà một số linh hồn sẽ ở lại hoặc chọn sống trong đó sau những thay đổi.

D: Ý bạn là ở lại Trái đất cũ?

A: Vâng, với thế giới luôn duy trì mức độ rung động mà họ muốn ở lại, và đó sẽ là nơi họ ở lại hoặc rời đi. Nhưng những năng lượng mới sẽ chỉ có thể tồn tại được đối với những ai đã nỗ lực hết mình để đạt được sự rung động đó.

D: Nhưng sự hỗn loạn mà bạn đã nói đến, liệu đó có phải là trên Trái đất cũ không?

A: Chúng ta đang trải qua những thay đổi này. Đây là thời điểm chuyển biến trong vài năm tới, và kết quả đã được nhiều người tiên đoán. Tôi không có nhiều điều để nói thêm về điều đó, ngoài ra, những người ở đây bây giờ cần nhớ vai trò quan trọng của họ đối với thể chất trước khi những thay đổi xảy ra, hoặc trước khi những thay đổi cuối cùng xảy ra. Trong quá trình này, cần có những người ở đây hỗ trợ. Để xếp hàng, nếu bạn muốn nghĩ thế, như thể trong quân đội. Đã đến lúc họ phải xuất hiện và nhận thức rằng họ đang được kêu gọi hiện diện và sẵn sàng. Và giữ vững lập trường của họ, bởi vì có thể có những tình huống trong đó một linh hồn có thể ở vào một điểm quan trọng mà họ có thể đi hoặc, rung động khôn ngoan. Và bạn có thể tạo ra sự khác biệt tại thời điểm đó.

D: Ý bạn là gì có/ hoặc?

A: Sự trưởng thành về mặt tâm linh của họ có thể ở trong một vùng xám nơi họ có thể đủ điều kiện để bước lên một rung động cao hơn, chỉ cần họ có đủ can đảm để nhảy lên. Hoặc họ có thể chọn không, và đó là lựa chọn của họ. Nhưng vai trò của bạn, nếu bạn giữ được nghị lực của mình, có thể rất quan trọng đối với một người nào đó trong tình huống đó, bởi vì bạn có thể là cánh tay mở rộng giúp cho họ nhảy.

D: Thực hiện bước nhảy vào dao động cao hơn. (Vâng) Nhưng rung động cao hơn, Trái đất mới, sẽ không trải qua sự nhiễu loạn này? (Không) Có vẻ như ngay bây giờ, chúng tôi đang ở trong phần này của sóng gió.

A: Nó chỉ là sự khởi đầu. Nó đã bắt đầu, nhưng sự hỗn loạn vẫn chưa bắt đầu. Sự hỗn loạn, sự điên loạn của mọi người chạy xung quanh trong sự bối rối, bởi vì tất cả ảo tưởng của họ đã bị tan tành. Đó sẽ là thời điểm kiểm tra sức mạnh cần thiết cho những người ở đây để giúp đỡ trong quá trình này. Sẽ có lúc mọi người chạy trên đường bối rối và sợ hãi, không khác gì trận cuồng phong ở Louisiana.

D: Đó là những gì tôi đã nghĩ đến, sóng thần và bão.

A: Nhưng điều đó được nhân lên trên toàn thế giới ở hầu hết các thành phố là một kịch bản rất khác.

D: Sẽ có những thảm họa tương tự ở nhiều thành phố?

A: Một số nguyên nhân do tự nhiên, một số nguyên nhân do những người nắm quyền đang cố gắng hết sức để giữ mọi thứ như hiện tại. Họ nhận thức được những thay đổi. Họ từ chối những thay đổi. Giống như một đứa trẻ không muốn nghe sự thật. Và họ từ chối thừa nhận họ không còn phụ trách được nữa. Vì vậy, họ tiếp tục bám vào những cách này và có thể gây ra nhiều nhầm lẫn hơn. Họ cảm thấy họ có thể làm chậm quá trình và duy trì độ rung thấp bằng cách chỉ ra nỗi sợ hãi.

D: Họ đang cố truyền nỗi sợ hãi cho mọi người.

A: Nỗi sợ hãi luôn thường trực trong con người, bởi vì đó là cách mà hầu hết, nếu không phải là tất cả, các xã hội trên thế giới này hoạt động trong nhiều năm. Sợ hãi là cách họ duy trì quyền lực, và hầu như tất cả mọi người trên thế giới này đều sợ hãi. Có nhiều mức độ sợ hãi khác nhau, nhưng những thay đổi này và công nghệ cho phép mọi người giao tiếp tự do, đã gây ra rất nhiều lo lắng cho những người nắm quyền, bởi vì giờ đây nỗi sợ hãi đã biến mất. Nhiều sự việc đang xảy ra, thậm chí cả những thảm họa, đóng vai trò như một chất xúc tác khiến nỗi sợ hãi trở nên phổ biến để được xử lý. Và vì vậy, nó là một sự làm sạch theo một cách nào đó. Nhưng những người nắm quyền không muốn quá trình này xảy ra, và họ thích giữ một mức độ sợ hãi, nếu bạn muốn nói vậy. Và giống như một đứa trẻ đang tuyệt vọng, chúng thử mọi chiến thuật mà chúng có thể nghĩ ra vào lúc này để nỗi sợ hãi đó không tan biến, bởi vì đó là những gì đang xảy ra. Nỗi sợ hãi đang tan biến bất chấp những gì thể hiện ra ngoài.

D: Mọi người đang bắt đầu nghĩ cho bản thân.

A: Đúng rồi. Họ đang đối đầu với những con quỷ của chính họ, nếu bà muốn nói vậy, bởi vì cuộc sống đang đưa họ đến những nơi mà họ phải nhìn thấy những thứ mà bình thường họ không phải đối phó. Do đó, những nỗi sợ hãi của họ, mặc dù chúng luôn hiện hữu, nhưng ít nhất đã bộc lộ ra bên ngoài, trong khi trước đây thì không. Nên, đó là một cuộc thanh tẩy mà nếu tiếp tục, sẽ chỉ giải phóng ngày càng nhiều hơn, đó là một quá trình mà những người nắm quyền rất ý thức. Họ muốn làm chậm lại quá trình này, họ nghĩ rằng có thể có một cách để ngăn chặn nó. Vì vậy, họ sẽ thúc đẩy và đẩy đến mọi mức độ có thể cho đến khi mọi thứ trở nên rất khó khăn. Và nhiều người sẽ không chuẩn bị cho lợi thế mà họ đang thúc đẩy.

D: Chiến tranh có phải là một trong những điều sẽ đến?

A: Chiến tranh, hoàn toàn là những cuộc chiến tranh, cũng là những căn bệnh khiến người ta sợ hãi.

D: Những bệnh này không thực sự là bệnh, phải không?

A: Chúng có thể là bệnh nếu mọi người chọn cho phép những năng lượng đó đi vào cơ thể của họ. Nhưng phần lớn, họ chỉ ở những lĩnh vực đầy năng lượng. Và giống như bất cứ điều gì khác được nói đến, hoặc được nghĩ về, nó có thể trở thành hiện thực trong vật chất.

D: Vâng, nếu có đủ những người chấp nhận như sự thật.

A: Nhưng các căn bệnh đang bị thổi phồng một cách vô cùng lớn, và chúng không phải là dịch bệnh như được miêu tả. Các phương tiện truyền thông và phim ảnh đang cho bạn thấy sự tuyệt vọng của họ khi họ khăng khăng đưa ra cho công chúng những thông tin hoàn toàn tiêu cực và gây sợ hãi. Các chủ đề như giết người, cái chết và sự phản bội, các cuộc tấn công và những thứ khiến ý thức tập trung vào những vấn đề này, trái ngược với việc miêu tả trên các phương tiện truyền thông những hình ảnh về hy vọng và cảm hứng. Nhưng tuy nhiên, đã có đủ những thông điệp tích cực được phát đi vào thời điểm này, giống như một hiệu ứng domino, chúng không còn có thể dừng lại được nữa.

D: Một nỗi sợ hãi khác mà chính phủ đang cố gắng thúc đẩy là chủ nghĩa khủng bố.

A: Vâng. Nó chỉ là một công cụ khác, giống như những căn bệnh, tìm lý do để tạo cho người dân lý do để sợ hãi và không thống nhất, nhưng lại tin tưởng rằng chính phủ sẽ giải quyết vấn đề của họ. Đó là những vấn đề tưởng tượng, và trong tiềm thức, nhiều người đang nhận thức được điều này. Họ không còn tin tưởng nữa, mặc dù nhiều người vẫn còn tin. Nhưng ở cấp độ tiềm thức của họ, họ đang bắt đầu thức tỉnh, và sức mạnh của họ biết điều này. Đó là lý do họ dùng những câu chuyện lố bịch mà chỉ những ai muốn tin mới tin vào chúng, bởi vì bất kỳ ai có đầu óc logic và hợp lý cũng không thể tin được.

D: Vâng, bất kỳ ai nghĩ cho mình.

A: Vì vậy, họ đang cho quần chúng cơ hội để lựa chọn, bởi vì họ đang thúc đẩy một lợi thế. Và theo cách đó, họ đang thúc đẩy cạnh tranh để phục vụ một mục đích, để mọi người đưa ra lựa chọn, bởi vì đây là thời điểm lựa chọn. Đây không còn là thời của trung dung và trung lập nữa.

D: Lúc nãy bạn đã nói rằng chúng ta sẽ ở đây bất cứ khi nào hỗn loạn nổ ra. Điều này có được gây ra bởi nhiều thảm họa này không?

A: Thảm họa và sự phá vỡ cấu trúc của chính phủ. Và sự cố vỡ mạng lưới an toàn mà hầu hết mọi người đều cảm thấy mình là một phần trong đó. Chẳng hạn như An sinh xã hội, tiền lương, công việc và niềm tin tôn giáo của họ. Đặc biệt nếu và khi các con tàu và / hoặc những thứ khác tương tự bắt đầu trở thành một phần của ý thức mà nhiều người chưa chuẩn bị cho việc đó. Vì vậy, họ có thể hoảng loạn và bối rối, không chắc chắn đâu là thật và đâu là giả. - Cấu trúc của chính phủ đang phá vỡ, và sẽ còn phá vỡ nhiều hơn đến mức hỗn loạn. Giống như một hiệu ứng domino, như một đống đổ nát.

D: Nếu các con tàu đến đây, mục đích của chúng khi đến là gì?

A: Họ luôn ở đây. Chỉ là phải đến thời điểm thì mọi người mới có thể nhìn thấy, khi các quyền được mở ra, đó không chỉ là thời điểm cho ý chí tự do như bây giờ mà còn là thời điểm để những người khác khẳng định vị trí của họ trong thế giới mới. Không chỉ con người, mà những người khác cũng thuộc về nơi đây, nhưng đang ở trong một rung động khác. Vì vậy, một phần không phải là họ chọn trở nên hữu hình, một phần là năng lượng khiến họ có thể nhìn thấy được.

D: Tôi biết họ đã ở đây. Tôi đã làm việc với họ. Tôi biết họ tích cực. Tôi không có vấn đề gì với họ.

A: Nhưng khi họ trở nên hữu hình và là một phần ý thức của người dân, và các chính phủ sụp đổ, hỗn loạn và thiên tai, bà có thể thấy phần lớn mọi người sẽ bị sốc như thế nào. Và tôn giáo của họ và ý tưởng của họ về một cuộc sống có cấu trúc sẽ bị hạ bệ. Vì vậy, bây giờ, họ sẽ không có gì để bám vào. Điều này gây ra rất nhiều lo sợ cho những ai chưa từng bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình. Nỗi sợ hãi đó có thể dẫn đến điên loạn hoặc tâm thần phân liệt hoặc các loại phản ứng khác. Và chính tại thời điểm đó, và kiểu phản ứng đó, sẽ khiến mọi người dễ bị tổn thương nhất, và là nơi bạn có thể phục vụ hầu hết mọi người.

D: Vậy thì những người như tôi và Anne có phải là những người ở đây để giúp đỡ không?

A: Những người sẵn sàng để nhìn thấy những thay đổi này và không sụp đổ trong sợ hãi sẽ là trụ cột mà người khác sẽ dựa vào khi không có gì có ý nghĩa đối với họ. Nó không có nghĩa là bạn sẽ cung cấp sự thật cho họ, nó chỉ có nghĩa là bạn không rơi xuống như họ.

D: Bởi vì, tôi đã nghĩ, chúng ta có thể làm gì khi mọi người đang hỗn loạn?

A: Khi bạn không mất trí và bình tĩnh, bạn làm gì cũng không thành vấn đề. Mọi người sẽ nhìn thấy điều đó ở bạn và tìm kiếm điều đó ở bạn, bởi vì họ không biết làm gì từ những gì họ đang thấy. Và bạn có thể không biết phải làm gì từ những gì bạn đang thấy, nhưng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Do đó, bạn sẽ biết và có cảm giác tin tưởng rằng mọi việc sẽ ổn. Bạn không bị điên.

D: Khi mà những người khác sẽ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả.

A: Chính xác.

D: Bạn biết rằng đã có rất nhiều, rất nhiều người đến với tôi trong hai năm qua, họ là những người chữa lành hoặc họ đang như bạn nói, phần tiềm thức, rằng họ phải là những người chữa lành. Chúng ta cứ tự hỏi tại sao thế giới lại cần nhiều người chữa lành đến vậy?

A: Bạn có biết dân số của hành tinh?

D: Vâng, nó khá lớn.

A: Đó có thể là một lý do tại sao. Ngoài ra, đó là khoảng thời gian rất quý giá đối với nhiều linh hồn, vì những bài học kinh nghiệm có sẵn, vì đó là khoảng thời gian bất thường mà hành tinh này chưa trải qua. Vì vậy, đây là một cơ hội để trải nghiệm một cuộc hành trình tâm hồn có một không hai. Và đó là cơ hội để nâng cao cấp độ tâm hồn, theo kinh nghiệm, vì những thách thức mà nó mang lại. Vì vậy, nhiều tâm hồn tiên tiến quan tâm đến cơ hội cho chính mình.

D: Tôi đã nghĩ nếu cấu trúc bị phá vỡ, ngành y chắc chắn sẽ là một trong số đó. Có lẽ đó sẽ là một lý do để có những người chữa lành có thể sử dụng năng lượng và chữa bệnh tự nhiên.

A: Có một lúc nào đó khi năng lượng sẽ đủ cao thì bệnh tật sẽ không như bạn biết ngày nay. Và mặc dù sự giúp đỡ của những người chữa lành chắc chắn là cần thiết, nhưng sẽ có lúc những căn bệnh đó không còn nữa. Do đó, việc chữa lành chỉ là tạm thời. Các thầy lang sẽ chữa bệnh khi có nhu cầu. Nếu không có bệnh viện vì mọi người đã rời khỏi thành phố chẳng hạn, hoặc có thể bị chết đuối (có phải cô ấy đang ám chỉ thành phố bị ngập lụt không?), thì sẽ có những người chữa lành sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất họ ở đây. Họ ở đây vì mục đích học tập của riêng họ, vì linh hồn của họ thích trải nghiệm sự thay đổi này.

D: Đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi chọn ở đây vào lúc này?

A: Một lý do lớn.

D: Tôi cũng đã được thông báo rằng ADN của chúng tôi đang bị thay đổi để chúng tôi có thể điều chỉnh những thay đổi này. Có đúng như vậy không?

A: Có rất nhiều nhóm đang tham gia vào quá trình gia tốc năng lượng và họ có công nghệ của riêng mình, từ góc độ của chúng tôi, chúng tôi có thể nói rằng thông qua việc truyền các rung động cao hơn trên hành tinh, nó phản ánh lại con người. Vì vậy, không phải là ADN của họ đang được điều chỉnh, ít nhất là từ quan điểm của chúng tôi. Chính những rung động cao hơn đang ảnh hưởng đến ADN một cách tự nhiên, vốn không hoạt động ở một số khu vực. Và do đó, nó đang được kích hoạt.

D: Tôi nghe nói đây là lý do của nhiều triệu chứng thể chất mà mọi người đang gặp phải vào thời điểm này.

A: Các khu vực tắc nghẽn trong cơ thể, cho dù đó là các vấn đề nghiệp lực, hoặc các bệnh của riêng họ gây ra bởi thói quen ăn uống thiếu kỷ luật của họ hoặc những thứ khác, độc lập với nguyên nhân gây ra bệnh. Nhưng về cơ bản những năng lượng mới này đang đưa ra ngoài những khu vực tắc nghẽn, trong khi trước đây, chúng có thể đã không hoạt động. Nó đang được đưa ra giống như các vấn đề nghiệp báo đang được đưa ra. Những năng lượng này buộc những khu vực này phải đối phó với sự tiêu cực đen tối để năng lượng có thể tự do lưu thông, rằng những tắc nghẽn đó cần phải được giải phóng. Để điều đó xảy ra, các vấn đề gây ra những căn bệnh này cần được giải quyết, đòi hỏi sự tham gia ở mức độ của những người đang mắc phải. Và đó là sự lựa chọn của họ cho dù họ có tham dự những điều này hay không.

D: Những gì tôi đã nghe, đó là nhiều triệu chứng thể chất mà mọi người đang gặp phải là do sự thay đổi độ rung khi cơ thể con người thích nghi với nó.

A: Đó là chính xác.

D: Nếu sự hỗn loạn thuộc về thế giới cũ, liệu điều này có xảy ra cùng lúc hai thế giới bị tách ra không? Tôi không biết mình đang diễn đạt có đúng không. Trái đất mới được cho là sẽ đi vào một rung động mới và một chiều không gian mới. Và nó được mô tả là tách biệt, trở thành hai thế giới. Điều đó có ý nghĩa gì?

A: Có rất nhiều giả thuyết. Tùy thuộc vào quan điểm, đó là vấn đề của sự rung động năng lượng. Và một rung động có thể nhìn thấy, và một số rung động không thể nhìn thấy nhau. Do đó, nếu một rung động - rung động thấp hơn hoặc chậm hơn - vẫn còn, thì không phải là nó trở thành một thế giới riêng biệt, mà chỉ đơn giản là không còn nhìn thấy được nữa. Đó là thế giới mới về cơ bản là một sự tách biệt vì độ rung cao hơn.

D: Nhưng trong thế giới mới, mọi thứ khác với thế giới cũ. Điều đó có đúng không? (Có) Họ sẽ không trải qua sự hỗn loạn chứ?

A: Không, sự hỗn loạn chủ yếu là sự phá vỡ các hệ thống niềm tin, sự hỗn loạn là do các hệ thống niềm tin bị thách thức và đưa xuống một nơi hoàn toàn trống rỗng, hoặc sạch trơn. Và đó là sự hỗn loạn đối với nhiều người. Những người tiếp tục đến thế giới mới cảm thấy thoải mái với các hệ thống niềm tin mới, và do đó, sẽ không còn phải vật lộn như cách những người ta đấu tranh bây giờ. Không phải là một sự chuyển đổi mà mọi người đột nhiên trở thành thứ mà họ không phải như vậy. Chỉ là có những thay đổi. Mọi người có thể tiếp tục từ đó, từ họ hoặc không.

D: Đó là những gì tôi đang cố gắng hiểu. Tôi đã được nói rằng thế giới mới sẽ tươi đẹp, chúng ta sẽ không gặp những vấn đề này. Và họ nói rằng đừng nhìn lại. Bạn không muốn thấy những gì đang xảy ra với thế giới cũ.

A: Về cơ bản nó là một sự răn đe để nhìn lại. Không phải bạn không thể nhìn lại mình, chỉ là bạn không thể thay đổi lựa chọn của người khác. Và do đó, nếu bạn đang nhìn lại quá khứ và điều đó khiến bạn đau buồn, thì điều đó chỉ khiến bạn chậm lại.

D: Nhưng bạn đã nói rằng chúng tôi phải tham gia với những người này.

A: Chúng tôi ở đây trong thời gian có những thay đổi. Chúng tôi ở đây để giữ cho năng lượng của chúng tôi có cơ sở. Với những người có độ rung cao hơn thì không có gì đáng kể, bởi vì họ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng sẽ không dễ dàng đối với những người đang trong tình trạng tiêu cực sâu sắc mà chúng ta phải ở bên cạnh. Đối với những người đang trong giai đoạn bối rối, nhưng có lẽ đã sẵn sàng để thực hiện một bước nhảy vọt, chúng tôi là người hữu ích nhất.

D: Điều đó có nghĩa là chúng ta phải ở lại với thế giới cũ với tư cách là những người lao động?

A: Bạn sẽ chỉ ở lại cho đến khi bạn phải đi. Và trong thời gian bạn ở lại, bạn có thể làm dịch vụ của mình. Khi đến lúc bạn phải đi, bạn sẽ biết, và khi đó bạn sẽ không còn giúp đỡ những người đó nữa. Vấn đề không phải là “Tôi nên ở lại bao lâu?” Đó là một câu hỏi được trả lời cuối cùng. Vấn đề là biết phải làm gì khi bạn ở đây.

D: Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ tách biệt khỏi những người đang trải qua sự hỗn loạn. Chúng ta sẽ ở trong một thế giới tươi đẹp khác.

A: Trong một thời gian, trải qua quá trình biến đổi, bạn không nhất thiết phải tách rời. Không giống như ngày này sang ngày kia, có một thế giới mới mà bạn là một phần của nó, và thế giới cũ biến mất. Có một quá trình. Cuối cùng, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng trong một quá trình nhỏ, cho dù nó kéo dài một tháng hay năm năm, đó là một quá trình mà bạn vẫn là một phần của nó, như bạn hiện tại. Bạn là của nó, bây giờ. Vì vậy, miễn là bạn ở đây, nhiệm vụ của bạn là giữ năng lượng nền tảng cho những ai đang bối rối. Một khi sự thay đổi thực sự đã xảy ra, ngay cả khi bạn muốn ở đây, bạn cũng không thể.

D: Những người đã nâng cao rung động sẽ ra đi.

A: Đúng vậy.

Điều này đã trả lời một câu hỏi mà tôi đã được hỏi khi thuyết giảng tại Ashram ở Bahamas. Một phụ nữ trẻ nói rằng cô ấy muốn ở lại Trái Đất cũ để giúp đỡ những người sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi đã nói với cô ấy điều đó thật cao quý, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Bây giờ, đây là câu trả lời. Nó liên quan đến rung động và một khi rung động của bạn đã đạt đến tần số chính xác, bạn chỉ cần tự động chuyển sang cấp độ tiếp theo. Như họ đã nói, “Ngay cả khi bạn muốn ở lại, bạn không thể.” Ý định của bạn không còn quan trọng nữa. Điều này lớn hơn chúng ta.

D: Và vì vậy chúng tôi đang cố gắng giúp những người vẫn đang cố gắng quyết định và phải đưa ra quyết định? (Vâng) Đó là lý do tại sao tôi cố gắng làm rõ. Tôi đã nghe điều đó từ nhiều người, nhưng đôi khi nó hơi khó hiểu.

A: Nó khó hiểu từ vị trí của một con người.

D: Vậy, bạn thấy nhiều sự hỗn loạn hơn đang xảy ra.

A: Vâng, chắc chắn rồi. Đây là bước khởi đầu, vì những người nắm quyền gần như không hoàn thành các chiến lược của họ. Họ sẽ gây ra nhiều sự kiện nữa. Và sẽ có những sự kiện khác, những nguyên nhân tự nhiên. Vì vậy, sự hỗn loạn lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta hình dung trong những trường hợp cá biệt. Nhưng tất nhiên, tất cả những điều đó có thể thay đổi, vì không có tương lai nào được định sẵn.

D: Tôi đã được nói rằng tuổi tác không còn quan trọng nữa.

A: Tuổi tác là một ảo tưởng. Nó sẽ rõ ràng hơn khi chúng ta di chuyển trong quá trình tiến hóa.

D: Tôi cũng nghe nói rằng bất cứ khi nào quá trình chuyển đổi xảy ra, chúng tôi sẽ được phép mang theo cơ thể vật lý của mình nếu chúng tôi muốn. Đúng không?

A: Đó là sự thật, nhưng nó sẽ chỉ trong một thời gian ngắn. Sẽ có một quá trình chuyển đổi khác ngay sau đó.

D: Điều gì sẽ xảy ra vào lúc đó?

A: Nhân loại sẽ trở thành năng lượng thuần túy.

D: Những thứ tạo nên sự thăng thiên.

A: Đó là chính xác.

D: Tôi cũng đã nghe nói rằng không phải tất cả mọi người sẽ thực hiện chuyển đổi.

A: Mọi người sẽ được trao cơ hội. Họ có thể giữ được sự rung động đó hay không là tùy thuộc vào từng cá nhân. Sẽ không có phán xét nào được đưa ra đối với họ. Đơn giản là họ sẽ có thể giữ được năng lượng, hoặc không. Nhưng không có cái nào sẽ bị phá hủy vì các ý kiến đã được lắng nghe. Chúng sẽ được đặt trong một không gian thích hợp cho rung động mà chúng đang phát ra.

D: Và ý của họ là vậy khi họ nói rằng họ sẽ bị bỏ lại phía sau.

A: Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, tất cả sẽ trở về với Đức Chúa Trời.

D: Chỉ ở các khoảng thời gian khác nhau. Trong một phiên khác, tôi đang nói chuyện với tiềm thức.

D: Bạn nói rằng mọi thứ đang thay đổi.

S: Họ đang đẩy nhanh những thay đổi, và các nhà khoa học của bạn không có khả năng xử lý nó. Sự nóng lên toàn cầu, nó đang tàn phá hệ sinh thái. Nó diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì các nhà khoa học đang nói.

D: Họ không thực sự tin điều đó?

S: Họ tin vào điều đó, nhưng họ nghĩ rằng mối nguy hiểm còn hàng chục năm nữa. Không; nó đang xảy ra! Nguy hiểm đang ở trước cửa nhà chúng ta. Sẽ có một số nơi an toàn ở Hoa Kỳ

D: Điều gì gây ra sự nóng lên toàn cầu?

S: Bạn biết đấy, chất gia tốc. Ý tôi là hạt khí dung, khí đốt, mọi thứ gây ô nhiễm môi trường - ô nhiễm môi trường. Đó là những gì con người đang làm. Đó là lý do tại sao mùa hè của chúng ta rất nóng. Và sẽ có nhiều cơn bão hơn. Nhiều, nhiều, nhiều nữa. Không thể tin được. Bạn sẽ không tin những gì sắp tới. Các bờ biển sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Sự gia tăng cơn bão và sóng thần sẽ đẩy nhanh nó. Thời gian biểu trong năm đang thay đổi.

D: Ban đầu có một thời gian biểu khác sao?

S: Vâng. Nó đang tiến về phía trước. Nó đến sớm hơn dự kiến. Thật không may, vì những gì nhân loại đang làm.

CẤP ĐỘ VÀ CÁC CHIỀU KHÔNG GIAN VÀ NGHIỆP

Janet đã đến phiên của cô ấy với danh sách các câu hỏi của cô ấy. Chúng tôi đã mong đợi đi vào tiền kiếp để tìm câu trả lời. Nhưng thay vào đó, cô đã đến một nơi đẹp đẽ thanh tao mà không có âm thanh của trần gian.

J: Tôi đang nhìn thấy một số cánh cửa có tay nắm đôi, và tôi đang mở những cánh cửa này. Tôi đang bước vào, và có một cầu thang đi lên, và đó là một công trình kiến trúc khổng lồ. Bên trong, có một mái vòm khổng lồ. Có rất nhiều ánh sáng ở đó bây giờ. Ta không nhìn thấy nó cho đến khi ta bắt đầu xuất hiện. Và có một nơi có ánh sáng ở chính giữa. Có chỗ ngồi - giống như một nơi để truy cập thông tin hoặc nói chuyện với ai đó. Nhưng khi ta bước vào, không có ai khác ở đó. Không chật kín người. Giống như mọi người đều có lối vào riêng nếu họ muốn. Và bây giờ có một người đàn ông ở đó. Anh ấy xuất hiện với tôi như một thầy phù thủy chân quê. Thực tế. Mái tóc trắng của anh ấy được chải lại. Anh ấy có một nhân viên, và anh ấy đang mỉm cười. Anh ấy nói, “Tôi đến với bạn trong một bộ trang phục vui nhộn hơn của tôi. Đây chỉ là một cái gì đó để bạn nhìn vào. Vậy bạn muốn biết về điều gì?

D: Janet có nhiều câu hỏi. Có ổn không nếu chúng ta hỏi họ?

J: Hoàn toàn có thể. Đã đến lúc để hỏi.

D: Ông biết rằng tôi mang theo nhiều người đến đây, phải không? (Ồ, vâng!) Chúng tôi luôn tìm kiếm thông tin. Thông thường khi chúng tôi sử dụng phương pháp này, người đó sẽ đi về tiền kiếp.

J: Ồ, vâng, nhưng cô ấy không cần phải chăm chăm vào những thứ đó nữa.

D: Vì vậy, cô ấy đã đến đây. Chúng ta ở đâu? Đây là đâu?

J: Chúng ta đang ở trong một mái vòm lưu giữ hồ sơ và địa điểm gặp gỡ. Đó là một nơi rất thiêng liêng để mọi người gặp gỡ và có một nơi an toàn để nói chuyện. Một ngôi đền đa chiều. Thực sự là một nơi gặp gỡ tốt, nơi các chiều không gian có thể kết hợp với nhau, vì vậy những người từ cõi phàm có thể gặp những người ở mặt phẳng tinh thần. Tất nhiên, tinh thần có bao hàm ý nghĩa của nó, nhưng những người trong chúng ta không ở trong cơ thể vật chất.

D: Nó giống như một nơi ở giữa.

J: Vâng, chúng tôi sẽ gọi nó là liên chiều. Nó có nghĩa là nhiều chiều có thể chạm và gặp nhau ở đây. Vì vậy, đây là một nơi tốt để gặp gỡ và uống một tách trà.

D: Miễn là đó là nơi chúng ta có thể lấy thông tin. (Vâng) Chà, Janet lúc này dường như đang ở một ngã rẽ rất xác định trong cuộc đời của cô ấy.

J: Cô ấy đã ở nhiều ngã rẽ trong cuộc đời. Cô ấy đã thấy nhiều nơi như thế này. Cô ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

D: Nhưng bây giờ cô ấy cần một số giúp đỡ.

J: Cô ấy muốn biết thêm một số thông tin. Những người trên mặt phẳng vật chất luôn luôn như vậy.

Tôi bắt đầu hỏi cô ấy một số câu hỏi liên quan đến cuộc hôn nhân của cô ấy và chồng cô ấy, nhưng thực thể vẫn chưa muốn đề cập đến điều đó. “Chúng tôi muốn nói về những điều khác trước. Cô ấy có một số câu hỏi khác. Bà có thể hỏi họ trước, xin vui lòng. Họ sẽ giúp mang lại những gì cô ấy muốn biết.”

D: Tất cả đều quan trọng vì cô ấy phải đưa ra quyết định. Nhưng, một trong những điều cô ấy muốn biết, nếu ông có thể kể cho cô ấy nghe về lịch sử chung của cô ấy, hoặc câu chuyện về linh hồn của cô ấy.

J: Cô ấy đã đến và đến từ nhiều nơi, và đây là một lý do khiến công việc của cô ấy rất quan trọng. Cô ấy có thể truy cập thông tin từ nhiều nơi và những phần linh hồn của cô ấy đã sống ở những nơi đó, ở những không gian đó và những rung động đó. Cô ấy sẽ đưa vào để phục vụ nhiều người hơn với các cấu trúc tinh thể khác nhau. Họ có cuộc sống nhiều chiều ảnh hưởng đến các cấu trúc tinh thể này. Cô ấy có thể làm việc ở tất cả các không gian khác này cùng một lúc. Và điều này giúp công việc của cô ấy vượt qua các thế giới nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, cô ấy phải kết hợp những phần khác của mình lại với nhau và tiếp tục đưa chúng vào, để làm cho nó hoạt động. Cô ấy phải có khả năng truy cập vào những nơi đó.

D: Đó là những gì tôi đã được nói. Chúng tôi không chỉ là một cá nhân này. Chúng tôi chính xác là gì - mảnh ghép là một từ - hay các khía cạnh? Đó sẽ là những từ thích hợp?

J: Vâng, bà là người có nhiều kinh nghiệm. Cô ấy nhận thức rõ hơn về những nơi khác này. Và đây là một quá trình mà nhiều người có thể trải qua. Họ đến một nơi mà có thể để quá trình này xảy ra. Nhưng phải đến khi họ sẵn sàng và họ có thể xử lý tất cả những rung động đa dạng đó bằng cơ thể vật lý của mình. Đây là lý do tại sao thiền lại quan trọng, bởi vì nó tạo ra một rung động để xử lý các năng lượng mạnh hơn, và nhiều năng lượng nhiều lớp hơn được tạo ra từ các rung động khác nhau và chúng có thể hoạt động. Nó giống như làm việc trên tất cả các mặt phẳng trong nhiều chiều cùng một lúc. Và công trình hình học thiêng liêng đang mang lại những phần linh hồn này cho hàng triệu người. Và đó là những gì đang xảy ra với cô ấy. Nó sẽ làm cho cô ấy - mạnh mẽ là một từ được sử dụng quá nhiều - nhưng nó khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn, theo nghĩa là cô ấy có thể đi đến và ở trong một cách có ý thức, nhiều chiều không gian hơn cùng một lúc. Dần dần, chúng tôi sẽ giúp cô ấy nhận thức rõ hơn về những điều này. Cô ấy đang được cung cấp những gì cô ấy có thể xử lý vào thời điểm đó. Cô ấy đã được cung cấp một số công cụ mới sẽ giúp cô ấy nhận thức rõ hơn và ít sợ hãi hơn về những không gian khác và những gì được tìm thấy ở đó, bởi vì ngày càng nhiều công việc của cô ấy sẽ ở trong những lĩnh vực mà không nhiều người tiếp cận.

D: Ông có thể cho chúng tôi biết đó là những loại cảnh giới nào không?

J: Chúng thực sự là những cảnh giới khó nhìn và khó thấy, bởi vì rất khó để cảm xúc của con người chịu đựng. Mọi người có một quan điểm và một sự đánh giá về những gì họ nhìn thấy và trở nên sợ hãi nó. Con người không ổn với điều gì đó khác biệt, nếu đó không phải là thứ họ đã có. Nếu họ khó có thể xử lý những người thuộc các chủng tộc và tôn giáo khác, thì làm thế nào họ sẽ xử lý một người có miệng và răng, nhiều tay và nhiều đầu. Và tất cả những sinh vật thần thoại mà họ viết về, mà chúng ta đã đọc? Có một lý do mà họ đã được viết ra. Họ đã được ai đó nhìn thấy, thường ở một mức độ nào đó, trong những gì họ nhớ lại như thời gian trong mơ hoặc thời gian ký ức. Họ đã truy cập chúng vào một thời điểm nào đó.

D: Đây là những sinh vật vật chất?

J: Nếu bà đang hỏi liệu chúng có thực sự tồn tại hay không, câu trả lời là có. Chúng thực sự có thể ảnh hưởng đến các chiều không gian vật lý, nhưng chúng không được nhiều người nhìn thấy. Và đôi khi có những người bảo vệ ở các chiều không gian khác nhau mà nhiều người không nhận thức được, đang bảo vệ hành tinh và con người khỏi một số chiều không phù hợp với nhóm linh hồn hoặc linh hồn nhân loại vào thời điểm đó. Nhưng có một nhóm người có khả năng linh hồn để giúp đỡ công việc này. Và nó đã trở nên cần thiết để giúp nhân loại thực hiện sự thay đổi mà họ cần phải thực hiện. Thế giới đang rất cần vào lúc này. Không có đủ nguồn có thể thực hiện công việc này. Không phải con đường linh hồn của mọi người để thực hiện công việc này vào thời điểm này, nhưng nó cần thiết vì nó mở cửa hành tinh, giải phóng nó để các năng lượng khác có thể xâm nhập. Đối với bản thân Trái đất, mục tiêu tiếp theo của cô ấy, là bước vào con đường tâm linh. Và nó đã trở nên tồi tệ ở đây trên hành tinh này rằng có rất nhiều đau khổ về những gì nhân loại đang phải trải qua, và những gì Trái đất đã trải qua. Và vì vậy cần phải có một số thay đổi được thực hiện. Và sự thay đổi đó sẽ liên quan đến việc loại bỏ một số nhiễu trên các chiều không gian khác và thực sự làm công việc bảo vệ. Điều này thực sự nên khá yên tâm. Điều đó, có phải là điều tuyệt vời khi tất cả chúng ta không làm điều giống nhau không?

D: Mọi người đang làm những thứ khác nhau nhưng họ không nhận thức được điều đó một cách có ý thức.

J: Và tất cả đều cần thiết. Và trong những giấc mơ, đôi khi khi dòng ý thức phát triển từ công việc thiền định, họ ngày càng có ý thức hơn với công việc của họ. Và những người này, bao gồm cả người này, biết rằng khi thức tỉnh họ đã dọn sạch các chiều không gian khác. Và họ đang trở lại trong cơ thể của họ, và họ cần phải tiếp tục dọn sạch, vì sự an toàn của họ và sự an toàn của gia đình họ và thành phố của họ. Nó sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho nhân loại và Trái đất. Và tất cả những công nhân ánh sáng khác đang làm những việc khác. Đó là sự đa dạng. Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng đó là một phần công việc của họ và cần thiết để giúp đỡ. Công việc này không dành cho tất cả mọi người, vì đơn giản là nó sẽ không phục vụ họ. Bà sẽ không cung cấp đại số cho một người chưa học toán cơ bản. Đơn giản là sẽ không hoạt động, bởi vì nó chưa phải mức độ mà họ biết. Sức mạnh phải đến từ bên trong, và đó là nơi bắt nguồn sự trưởng thành về tâm linh và trở thành một học viên hay đệ tử tâm linh nghiêm túc. Nó làm nên tất cả sự khác biệt.

D: Họ phải chuẩn bị tinh thần và thể chất?

J: Chính xác. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng nói, vâng. Rất nhiều công việc được thực hiện một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ và âm thầm trên các cõi khác. Và họ hiểu điều này vì chúng tôi cũng đã làm điều đó cho họ. Chúng tôi đã bảo vệ họ. Họ phải tìm được nó ở một mức độ nhất định. Nhưng chúng tôi cũng đang theo dõi những công nhân khác có thể tham gia. Luôn luôn có nhiều việc phải làm hơn và chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi chắc chắn rằng bà biết rõ điều đó.

D: Ông nói điều này phải được dọn dẹp để chuẩn bị cho những thay đổi đang xảy ra với Trái đất?

J: Nó sẽ giúp ích cho Trái đất, vâng. Nó sẽ giúp ích cho nhân loại vì con người thực sự đang tự gặt hái nghiệp chướng của mình. Và do đó, đã có các nhiệm vụ từ Hội đồng Ngân hà và các cõi khác và các sinh mệnh khác và các dạng sống khác. Một phần là, ta không thể nói với một số người rằng họ không phải là dạng sống duy nhất tồn tại. Họ không hiểu điều đó. Vì vậy, điều thường xảy ra là sự phát triển tâm linh của một người nào đó đến khi mà họ có thể xử lý được. Cho đến lúc đó, họ giống như đứa trẻ được bảo vệ. Họ không cần biết mọi thứ. Và đó không phải là việc của họ, vì vậy họ sẽ ổn thôi.

D: Đó là những gì tôi đã được kể khi bắt đầu làm việc - không phải tất cả các câu hỏi của tôi sẽ được trả lời vì một số thông tin là chất độc hơn là thuốc.

J: Vâng, họ có thể có thông tin đó quá sớm.

D: Và họ sẽ không hiểu nó. Họ không thể xử lý nó.

J: Vâng, chính xác. Phải có đủ số lượng cá nhân trên một hành tinh vào một thời điểm cụ thể trong quá trình phát triển của con người để những thứ nhất định được tạo điều kiện thuận lợi. Đó là công việc của họ ở phần linh hồn, và sau đó là nhiệm vụ của họ để truyền lại nó bởi vì họ đã mang lại lợi ích cho nhân loại ở mức độ mà nhân loại sẽ không bao giờ biết được. Và đến lượt mọi người. Không có bậc thầy nào lại không trải qua một quá trình tương tự để giúp đỡ nhóm của họ. Nhân loại đang ở một nơi mà họ cần nhiều Người phụng sự. Đây là công việc. Nhưng không phải tất cả mọi người đều phục vụ với năng lực như nhau, hoặc thậm chí nhận thức được điều đó.

Có rất nhiều người không nhận thức được tất cả cuộc đời họ đã chạm đến bằng việc làm tốt, bằng lời nói tốt, ý chí tốt và hành động của họ. Tất cả hành động của mọi người đều rất quan trọng. Và một lần nữa chúng ta quay lại tầm quan trọng của việc cá nhân thực hiện thiền định và tăng cường cơ thể của họ càng nhiều càng tốt - ăn thức ăn tốt và nuôi dưỡng tâm trí của họ, và ở bên cạnh những người có trái tim tốt và rung động tốt. Và che chắn - sẽ không cần che chắn nếu đó là một thế giới màu hồng! - Nghiệp của Janet là vượt qua những tổn thương về những gì người ta đã làm với cô ấy trong kiếp sống khác, đối mặt với nó một lần nữa và trở lại bên kia tốt hơn để tồn tại.

Nhiều khi, đó là nghiệp báo. Nếu bà để ý, có một hình mẫu. Không phải lúc nào người ta cũng làm gì đó với người kia và bị trả lại. Mà là tất cả đang đối mặt với cùng một bạo chúa và nói, “Lần này ông sẽ không thể đánh bại tôi.” Và đó không phải là một cuộc tranh giành quyền lực. Đó là về sự trưởng thành bên trong con người vượt qua nỗi sợ hãi, điều này thật to lớn vì cái chết đôi khi rất khủng khiếp. Và sau đó là nhiều cảm xúc về năng lực và quyền lực và ai là người chịu trách nhiệm, cũng như lạm dụng và tham nhũng. Tất cả những thứ đó được tập hợp thành một và nó đang khắc phục điều đó.

Và tất nhiên, cơ thể, cảm xúc và trí óc chỉ có thể xử lý một số việc cùng một lúc, nếu không sẽ gây tổn hại. Vì vậy, người ta phải đối mặt với tất cả những điều đó một lần nữa, và vượt qua và khác với việc chỉ bị áp bức một lần hoặc bị làm hại một lần nữa theo cùng một cách. Đây là lý do tại sao nhiều người có thể có 20 hoặc 30 cuộc đời, và họ có cùng một vấn đề lặp đi lặp lại. Đó là bởi vì đó là cùng một vấn đề dựa trên nỗi sợ hãi hoặc chính sự thiếu tin tưởng đã được tạo ra và họ phải cố gắng vượt qua điều đó bởi vì đó là một điều rất đau thương.

D: Và nó phải được giải quyết trước khi họ có thể tiến bộ hơn nữa.

J: Vì đó là khả năng của họ, vâng. Và vì vậy họ đang kìm nén một phần của chính mình. Chúng ta giết người bằng lời nói của mình. Chúng ta có thể làm hại mọi người ở nhiều cấp độ như vậy. Có một hành vi bạo lực khi ta lên án ai đó hoặc chế giễu ai đó. Đó là một hình thức bạo lực. Những người tiến bộ phải tiếp tục phát triển. Nhưng họ phải ở trong một cơ thể có thể xử lý những năng lượng này, và ta phải xây dựng cơ thể đó. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng truyền tải thông điệp đến những người muốn được chữa lành. Ta phải giúp xây dựng phương tiện để cho phép nó được chữa lành. Đó là công việc thiền định, chăm sóc bản thân và quan sát môi trường của ta. Và cách ta nói và cách ta hành động, cách ta nói chuyện và những người xung quanh ta - tất cả những điều đó đều có tác dụng. Nhưng công việc của ta là quan sát cơ thể, và thiền định và chăm sóc cơ thể. Đó là tất cả các cấp độ, cấp độ và cấp độ và cấp độ và cấp độ. Chúng ta có mức độ sợ hãi. Vì vậy, ta đang giải quyết tất cả các cấp độ của vấn đề cảm xúc và đấu tranh để vượt qua chúng. Và với tư cách là một học viên tâm linh, ta mời những người đó. Cô ấy đã làm những việc có chủ ý gây ra nhiều việc mà cô ấy đang giải quyết vì cô ấy muốn giải quyết chúng. Cô ấy thực sự đang thúc đẩy sự phát triển linh hồn trong cuộc đời này.

D: Tôi biết chúng ta mang những thứ mà chúng ta sợ hãi vào cuộc sống của mình để chúng ta có thể đối đầu với chúng.

J: Chính xác. Nhưng sau đó chúng ta không hài lòng khi chúng ta làm điều đó. (Cười) Chúng ta muốn đổ lỗi cho người khác. Và con đường tâm hồn của cô ấy là, một khi cô ấy bắt đầu, giống như với thiền, không thể dừng lại. Và nếu ta dừng lại, ta sẽ gặp khó khăn bởi vì ta muốn tiếp tục phát triển và tiếp tục phát triển và giải quyết những vấn đề này.

Một câu hỏi ngẫu nhiên:

Q: Khi những thay đổi trái đất được dự đoán xảy ra trên hành tinh của chúng ta, điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các vũ trụ song song hoặc đan xen nhau?

S: Sẽ có những trải nghiệm ở cấp độ cụ thể được trải nghiệm trên mặt phẳng này. Tuy nhiên, trải nghiệm nói chung sẽ được chia sẻ ở cấp độ sâu hơn nhiều. Ở cấp độ chủng tộc cũng như cấp độ sâu hơn, cấp độ phổ quát. Vì vậy, ngay cả bây giờ, trải nghiệm trên các hành tinh khác và ở các khu vực khác trong vũ trụ của ta đang được chia sẻ bởi một khía cạnh sâu hơn của bản thân ta. Một mức độ ngày càng cao của bản thân. Khi - và điều này một lần nữa ở cấp độ cá nhân - mỗi người trong số các bạn trải qua quá trình chuyển đổi đó, mà cuối cùng mỗi người phải trải qua, thì bạn sẽ thấy rằng có những người khác trên các bình diện khác đã trải qua quá trình chuyển đổi tương tự. Và sẽ có thể khuyến khích và cung cấp năng lượng. Vì vậy, bạn sẽ được hỗ trợ trong bất kỳ nỗ lực nào bạn cần.

Chương 31
NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Trong Chương 28 Sự hủy diệt của một hành tinh, tôi đã kể về câu chuyện của một người mới đến Trái đất, người này nói rằng anh ta chỉ được gửi đến Trái đất trong những thời điểm quan trọng. Câu chuyện dưới đây kể về một trường hợp tương tự.

D: Tại sao Jean quyết định quay trở lại vào thời điểm này? Bạn đã nói rằng cô ấy đã ở đây tại những thời khắc quan trọng khác trong lịch sử Trái đất.

J: Đây là thời khắc rất quan trọng. (Cười) Đây là một trong những thời khắc lớn lao. Điều này đang xảy ra ngay bây giờ. Và nhiều người đang nhớ ra họ thực sự là ai và đang được liên hệ. Những đứa trẻ mới đang được đưa đến, và cô ấy yêu chúng. Vì vậy, cô ấy đang giúp những người khác cân bằng năng lượng. Đó là một cây cầu nối. Kết nối nguồn năng lượng hiện tại. Bạn là cầu nối. Tất nhiên, bạn đúng là một cầu nối. Vì vậy, có những người giống như bạn đã đến để giúp kết nối thông tin, để trở thành đại sứ.

D: Để giúp những người này thức tỉnh và nhận ra được họ thực sự là ai à?

J: Đúng như vậy. Và để bình an. Để chấp nhận bất cứ ai trong số họ có những trải nghiệm mà họ đã khắc ghi trong tâm trí. Đó là thời điểm quan trọng trên hành tinh của bạn, bởi vì đây là thời điểm quan trọng. Đây là nơi mà bạn, với tư cách là một hành tinh, thức dậy khỏi giấc mơ của sự nghĩ suy rằng bạn đang ở một mình. Rằng bạn rất tiến bộ. Trái đất của bạn đang phát triển. Loài người đang phát triển. Dù sao thì hiện tại, mọi con mắt đang đổ dồn về Trái đất. Đây là một trong những thời khắc trọng đại. Nhiều người đã chiến đấu để được ở đây. Ngay cả những đứa trẻ đi vào, thậm chí hàng giờ. Tất cả các bạn sẽ mang theo điều đó, huy hiệu đánh dấu đã ở đây, trên Trái đất này.

D: Ngay cả chỉ trong một vài giờ?

J: Đúng. Đã có mặt trên hành tinh này vào thời điểm tiến hóa như thế này. Không có hành tinh nào từng tiến hóa theo cách này trước đây, một cách thức có một không hai. Nếu bạn có lựa chọn mang theo xác nhận đã từng ở trên một hành tinh, điều đó sẽ được biết đến qua đa vũ trụ, ngay cả khi bạn có thể chỉ ở đây trong vài giờ, bạn có thể nói, “Tôi đã ở trên Trái đất vào thời điểm của sự tiến hóa.” Tại sao không?

D: Đây có phải là những gì mà tôi gọi là Trái đất mới không? (Đúng) Rằng sẽ có cái cũ và cái mới, và sau đó là sự tách biệt. (Đúng) Và rằng một số sẽ không tiến hóa? (Vâng. Vâng.) Tôi vẫn đang cố gắng hiểu điều đó.

J: Rất khó để nhiều người hiểu được khái niệm này.

D: Tôi vẫn đang cố gắng làm rõ điều này với chính mình, và rồi tôi có thể giải nghĩa cho người khác.

J: Được rồi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mảnh ghép này. Đối với những ai chọn ở lại trong nghiệp, họ phải sống ở đâu đó. Vì vậy, họ có ở lại với Trái đất cũ? Họ có được đưa đến một hành tinh xa lạ nào đó không? Không, họ ở lại chính nơi họ đã tạo ra.

D: Tôi hiểu rồi. Và đó là những người sẽ không tiếp tục trong quá trình tiến hóa?

J: Không phải lúc này. Không. Cuối cùng. Không phải tại thời điểm này. Nhưng điều đó sẽ rất khó.

D: Sau đó Trái đất cũ sẽ tiếp tục tồn tại?

J: Vâng. Trái đất này.

D: Liệu những người ở Trái đất cũ có nhận thức được bất cứ điều gì đã xảy ra của quá trình tiến hóa không?

J: Được rồi. Chúng tôi sẽ đưa bạn trở lại thời kỳ của Atlantis. Trong lịch sử của loài người, Atlantis đã có một số lần bị hủy diệt, và mọi người cho rằng những người khác đã chết.

D: Ý bạn là có nhiều hơn một lần phá hủy?

Điều này phù hợp với thông tin tôi nhận được về việc nhiều nền văn minh tiên tiến bị hủy diệt theo nhiều biến cố địa chất khác nhau. Tôi không bao giờ chắc chắn liệu điều này có đề cập đến các nền văn minh khác nhau đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển hay không, hay sự sụp đổ của Atlantis xảy ra theo từng giai đoạn.

J: Vâng. Có một Atlantis đã tiếp tục tồn tại qua thời gian và không gian. Do vậy, từ góc nhìn đó, Atlantis hiện đang tồn tại ở một chiều không gian khác. Vì vậy, sẽ có những người trên Trái đất cũ sẽ chứng kiến điều đó, bởi vì họ chuốc vào nỗi sợ hãi về cái chết, sự hủy diệt và tàn phá của Trái đất, và họ sẽ ở đó. Trong tâm trí của họ, họ có thể nghĩ rằng tất cả các bạn đã chết hoặc biến mất, hoặc bất cứ điều gì. Và tương tự như vậy, bạn có thể cho rằng họ đã biến mất, nhưng dù thế nào đi nữa, sẽ có hai trải nghiệm. Vì vậy, hãy nghĩ về điều này như đã vốn có. Sự phối hợp để tạo ra trải nghiệm này lớn hơn rất nhiều so với bất cứ con người nào có thể cảm nhận được vào thời điểm này. Đây là một sự phối hợp quy mô lớn, không chỉ xảy ra trên Trái đất của bạn, mà với sự giúp đỡ của rất nhiều người. Rất nhiều. Và chưa có hành tinh nào khác làm được điều này trước đây.

D: Tôi nghe nói rằng cả vũ trụ đang theo dõi.

J: Không phải chỉ vũ trụ này mà có nhiều hơn. Có những người thậm chí đến từ các vũ trụ khác cũng đang theo dõi.

D: Bởi vì họ nói điều này chưa từng xảy ra trước đây, nơi mà cả một hành tinh dịch chuyển sang một chiều không gian khác.

J: Không bao giờ. Chưa bao giờ.

D: Đã có các nhóm người. Tôi nghe nói người Maya đã làm điều đó. (Đúng) Nhưng đó là những nhóm nhỏ. Đây là lần đầu tiên cả một hành tinh làm được. Đó là lý do tại sao tôi đã nghe kể rằng điều này rất quan trọng.

J: Đúng vậy. Cũng hãy nhìn vào thực tế rằng, với tư cách là một ý thức, bạn thấy mình riêng biệt. Ý thức trên hành tinh này được tạo ra theo một cách độc đáo để có thể trải nghiệm bản thân nó là riêng biệt. Hầu hết các chủng tộc không thấy điều đó. Bất kể họ ở đâu, họ không nhận thấy bản thân tách biệt khỏi Nguồn của họ. Hành tinh của bạn cũng vậy.

D: Vậy thì những ai là thành viên của Liên đoàn, và làm việc trên các con tàu, nhận biết được Nguồn của họ, và biết họ đến từ đâu?

J: Tất nhiên rồi. Và họ yêu bạn. Bạn thậm chí không biết mình đã làm gì. Họ nhận ra rằng có những hành vi nguyên thủy trên hành tinh, nhưng để đạt được cấp độ của bạn, dựa trên những hạn chế mà bạn phải đương đầu. Điều đó thật kỳ diệu. Khả năng yêu thương của bạn là vô bờ bến. Khả năng sợ hãi của bạn rất dữ dội. Đó là sức mạnh của sự kiểm soát khiến mọi người gặp rắc rối. Được nuôi dưỡng bởi nỗi sợ hãi.

D: Tôi biết Trái đất được tạo ra với ý chí tự do. Nhưng nó cũng được tạo ra với ý tưởng không biết nó có phải là một phần của Nguồn?

J: Vâng. Đó là một cấu trúc thú vị của ý thức, trong đó nó trải nghiệm bản thân nó một cách riêng biệt. Nơi nào khác có thể phát triển hơn là trong một tình huống mà bạn thực sự thấy mình tách biệt khỏi Nguồn của bạn chứ?

D: Nhưng bạn đã nói rằng các chủng tộc khác biết họ đều là một phần của Nguồn.

J: Đúng.

D: Vì vậy, có thể có nhiều linh hồn tồn tại trên Trái đất?

J: Đúng.

D: Chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có một mình, và sau đó phải tự mình khám phá ra tất cả điều này.

J: Đúng, đúng. Họ phải tự mình khám phá ra sự thật về việc họ là ai.

D: Không có sự hỗ trợ nào cả. Tôi có thể hiểu ý của bạn.

J: Bạn hiện diện ở nơi đây. Bà có vẻ đẹp. Bạn có các giác quan. Bạn có nhiều thứ đang tiếp diễn ở đây, nhưng bạn cũng không hiểu hết. Hãy quan sát xem bạn đang ở đâu.

D: Tôi đã gặp nhiều trường hợp thôi miên quay trở về Nguồn. Họ thấy nó thật là đẹp đẽ và họ không muốn rời khỏi đó một lần nữa.

J: Khi ta kết nối với Nguồn, đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Vậy câu hỏi của bạn là gì? Các phiên thôi miên đang diễn ra là để cho họ kết nối với Nguồn đúng không?

D: Vâng. Tại sao nó lại xảy ra? Và rồi họ sẽ biết nó như thế nào, hoặc để nhắc nhở họ hoặc là?

J: Đúng, đối với những người đó, cần phải có trải nghiệm như vậy. Đối với một số người, họ sẽ không thể tiếp tục. Họ sẽ sớm rời đi. Điều đó khác nhau đối với mỗi người. Mỗi cá nhân khác nhau về những gì họ có thể và không thể trải nghiệm. Và những điều gì sẽ kích hoạt trong tiềm thức của họ, bởi vì mỗi người trong số các bạn có một dấu vân tay riêng biệt và duy nhất trên hành tinh. Không có hai người thực sự giống nhau. Nghĩ mà xem, chỉ có thiên tài mới tạo ra được điều đó. Hãy nghĩ về vẻ đẹp và sự diệu kỳ của điều đó. Và có rất nhiều phiên bản của bạn, những kiếp sống khác đang hiện diện, đang làm việc ở thế giới bên kia, và tất cả họ cũng đang tham gia vào điều này. Bạn không bao giờ đơn độc, bất kỳ ai trong số các bạn.

D: Chúng tôi phải khám phá ra chúng tôi đến từ đâu và tại sao chúng tôi ở đây. Nhưng có một câu hỏi mà mọi người đã hỏi tôi, và tôi nghĩ bạn đã trả lời được một phần. Rằng nếu một số được đưa đi, và một số bị bỏ lại, những người đi đến thế giới mới sẽ không nhận thấy các thành viên khác trong gia đình họ đã ra đi sao? Đây là một số băn khoăn tôi vẫn đang cố gắng làm rõ, theo cách nghĩ của chúng tôi. Tôi phải giải thích cho mọi người.

J: Chúng tôi hiểu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lời giải thích này. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp được bạn. Mọi người sẽ bắt đầu rời khỏi cuộc sống của mình. Họ sẽ bắt đầu nhận thấy họ đang rời đi. Khá nhanh chóng, ngay bây giờ. Nói cách khác, những con người, những thành viên trong gia đình, bất cứ ai mà họ đã gần gũi, chỉ cứ thế mất đi, biến mất. Tất cả sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Vì vậy, vào thời điểm sự thay đổi xảy ra, một số người trong số những người đó đã rời khỏi kiếp sống của họ, sẽ tách ra. Sẽ chỉ đơn giản là biến mất. Không hiện diện nữa. Vì vậy họ chuyển đi, rời khỏi phố phường. Bạn hiểu chứ?

D: Vâng, nhưng chúng tôi sẽ đến gặp cảnh sát và cố gắng tìm kiếm người đó, hoặc là ...

J: Điều đó sẽ không xảy ra theo hướng như vậy. Họ sẽ rời đi, một cái gì đó đã xảy ra, ở một khoảng cách thật xa. Trước khi điều đó thực sự xảy ra, khoảng cách sẽ ở đó. Gần đây có người thân nào rời xa khỏi cuộc sống của bà không?

D: Vâng. Tất nhiên, chúng tôi luôn có thể liên hệ với họ nếu chúng tôi cần.

J: Nhưng bạn sẽ không. Đó là quan điểm của chúng tôi. Bạn sẽ không liên hệ với họ. Đó sẽ chỉ là một sự xa cách tự nhiên. Các tần số và rung động sẽ không còn khớp nữa, và do đó, chúng sẽ không còn trong tâm trí của bà. Nhu cầu liên hệ với họ sẽ không tồn tại nữa.

D: Và điều này có nghĩa là họ đang ở lại Trái đất cũ, hay là họ đang chuyển đến Trái đất mới?

J: Trong một số trường hợp, có những người đã sớm rời đi, và đang tồn tại ở phía bên kia của tấm màn che. Bạn biết điều đó. Nhưng một số biến mất, sau một khoảng thời gian, bạn nghĩ, “Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với người này?” Nhưng bạn không có nhu cầu liên hệ với họ như bình thường. Bạn không bị thôi thúc rằng, “Ồ, tôi lo lắng, tôi phải gọi điện. Tôi phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra”. Nó không giống nhau. Bạn thấy rằng nhu cầu của bạn để kết nối với họ là không có nữa. Nó chỉ nhạt đi. Bạn quên hẳn luôn.

D: Tôi nghe nói rằng lúc đầu, những người bước vào thế giới mới sẽ có cơ thể vật lý. Vì vậy, chúng ta sẽ không biết khi nào chúng ta thực sự thay đổi, sự tách biệt. Điều đó có đúng không?

J: Đó có thể là một mô tả quá đơn giản. Đối với những người trong số các bạn đã đến để kết nối điều này ... chúng tôi sẽ giải thích nó theo cách sau. Khi bạn làm công việc của mình, bạn làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Bạn giúp mọi người thức tỉnh, để hiểu hơn về con người của họ. Để nâng cao độ rung, tần số của họ, để có thể cộng hưởng ở các chu kỳ cao hơn trên một giây để họ có thể tạo được sự thay đổi. Bạn hiểu chứ?

D: Vâng. Đó là những gì tôi đang cố gắng giúp đỡ mọi người.

J: Chính xác, những việc bạn đang giúp mọi người. Đúng. Điều đó sẽ xảy ra. Nó sẽ không xảy ra theo cách mà người ta nghĩ, rằng sẽ có một trận đại hồng thủy hoặc điều này hoặc điều kia xảy ra. Không đúng. Nó sẽ giống như lúc bạn thức dậy vào một buổi sáng, và bạn nghĩ rằng mọi thứ vẫn bình thường, và bạn đang tiếp tục công việc, và bạn sẽ ở đó. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt về cộng hưởng, nhưng bạn sẽ có mặt ở đó, bởi vì cộng hưởng của bạn đang tăng lên mỗi ngày, như nó vốn có. Và vì vậy, đột nhiên, một ngày nào đó, bạn sẽ đạt đến chu kỳ tiên quyết trên một giây để đưa bạn từ đây đến đó. Hãy giải thích nó theo cách này. Nếu có ai đó trở lại ngay bây giờ từ những năm một nghìn tám trăm để gặp bạn, bạn sẽ phát ra ánh sáng chiếu đến họ. Bạn đã đạt đến những chu kỳ mỗi giây sẽ phát sáng đến hình dạng con người, chẳng hạn, những năm một nghìn tám trăm. Vì vậy, về bản chất, chu kỳ mỗi giây của bạn đang tăng lên.

Bình luận: Đây có thể là một lý do tại sao khi John và những người khác đến thăm Nostradamus (Trò chuyện với Nostradamus), anh ấy đã xem họ như những linh hồn năng lượng phát sáng của tương lai? Điều này có phải vì họ thực sự rung động với tần số nhanh hơn khiến họ phát sáng? Đó là điều cần suy nghĩ.

J: Đó là lý do tại sao mà bạn là cầu nối giúp những người khác nâng cao chu kỳ mỗi giây để họ có thể thay đổi. Và bạn càng nâng cao nhiều người nhanh hơn, họ sẽ kích hoạt những người khác bằng tần số và rung động của họ. Vì vậy, những gì bạn đang làm là kích hoạt ngày càng nhiều người trên hành tinh, điều này kích hoạt những người khác, điều này làm tăng tần số của hành tinh. Bạn hiểu chứ? Tất cả đều theo chu kỳ. Vạn vật ảnh hưởng đến nhau. Có những người đến Trái đất và không phải làm bất cứ điều gì, họ chỉ là những người kích hoạt nghiêm túc. Trường năng lượng của họ kích hoạt những người khác. [Xem các ví dụ trong cuốn sách này.] Có những người đang làm việc rất chăm chỉ và siêng năng, giống như những người phát thanh viên. Họ phát tín hiệu ra khắp hành tinh, giống như một tín hiệu sóng siêu vi.

D: Điều này có ý nghĩa với tôi. Đây là lý do tại sao người ta nói rằng tuổi tác sẽ không tạo ra sự khác biệt nào cả.

J: Đúng vậy.

D: Chúng tôi sẽ hoạt động ở một cấp độ khác, rung động khác.

J: Độ rung khác nhau, chu kỳ trên một giây khác nhau.

D: Đây là cách thức mà một số chủng tộc khác (sinh vật ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh) hoạt động, phải không?

J: Vâng. Họ già đi ở một tốc độ hoàn toàn khác. Mục tiêu của con người là tuổi thọ cao hơn. Sống lâu hơn. Và đồng thời, tạo ra cầu nối của sự hiểu biết. Và nếu ta bắt đầu với sức khỏe, ta có thể tiếp cận mọi người theo cách không xâm lấn, không đe dọa.

D: Trong thế giới mới này, nơi mà tuổi tác không quan trọng, cơ thể cuối cùng có chết đi không? Theo cái cách chúng tôi đang hiểu về điều đó trên Trái đất, trong hiện tại của chúng tôi.

J: Sẽ có một số lựa chọn sự vĩnh hằng. Chỉ để thực hiện quá trình chuyển đổi, chỉ để vượt qua. Nhưng không phải tất cả mọi người đều ở cùng một tần số vào cùng một thời điểm. Nhớ lấy điều đó.

D: Vâng. Tôi đã nghĩ có lẽ cơ thể sẽ đạt đến mức độ có thể tự duy trì cho đến khi linh hồn sẵn sàng ra đi.

J: Đúng vậy. Tuy nhiên, không phải cho tất cả mọi người. Nếu có nhiều người đang thực hiện chuyển đổi này, và giả sử rằng tần số phải xấp xỉ 44.000 chu kỳ mỗi giây để thực hiện chuyển đổi tần số đó. Không phải tất cả mọi người sẽ ở trong sự thay đổi tần số đó cùng một lúc. Sẽ có các biến khác nhau trong sự thay đổi tần số. Sẽ vẫn có những người trong số các bạn ở trên làn ranh đó, ở sự tiến bộ vượt bậc đó, thậm chí ở phía bên kia. Ngay cả trong thế giới mới. Bạn hiểu không? Bởi vì sẽ luôn có. Bởi vì luôn có ở mọi cấp độ. Mọi chủng tộc luôn có chủng tộc khác vượt trội hơn. Phát triển hơn một chút bởi vì đó là sự tiến hóa.

D: Tôi đã nghĩ rằng đó là những gì sẽ diễn ra. Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để thực hiện công việc của mình và giúp tiếp cận mọi người.

J: Tất nhiên rồi.

D: Chúng tôi sẽ không phải lo lắng về những hạn chế của thân xác.

J: Ồ, những hạn chế của cơ thể.  Không, hãy nhìn vào tổng thể của bạn. Bạn đang thay đổi. Bạn đang thay đổi thông qua sự thay đổi của tế bào. Họ đang điều chỉnh bạn.

J: Đúng vậy. (Cười) Và bởi vì bạn là người phát ngôn, một lần nữa, là cầu nối, ai quan trọng hơn bạn được chứ?

D: Tôi đoán vậy. Chà, nhiều người nói như vậy rồi, tôi đang có niềm tin hơn về điều đó.

J: Bạn cần phải tin vào điều đó.

D: Tôi cũng đã nghe rằng không phải ai cũng sẽ chuyển sang thế giới mới.

J: Điều này đúng. Khi Trái đất chuẩn bị chuyển đổi, có ý kiến cho rằng nhiều linh hồn được phép trải nghiệm bởi vì, như bạn nói, bạn trải nghiệm nhiều điều trong quá trình trưởng thành của mình với tư cách là một linh hồn. Và vì vậy, đã có rất nhiều những người mới bắt đầu đến hành tinh này. Đôi khi ở trong một lớp học mà có những học sinh ưu việt rất có lợi. Như bạn đã biết, những ngôi trường nông thôn cũ? (Vâng) Vì vậy, có thể có nhiều học sinh khác lứa tuổi ở cùng một phòng và tất cả đều được hưởng lợi từ điều đó. Nhưng cuối cùng cũng đến lúc các học sinh cần phải lên lớp. Và điều đó có nghĩa là những ai bị bỏ lại sẽ phải đi tìm hành tinh của chính mình. Chúng sẽ được đưa vào các trường khác, những địa điểm khác.

D: Tôi luôn thấy rằng việc bỏ họ lại phía sau nghe có vẻ tàn nhẫn.

J: Ồ, không. Họ sẽ không bị bỏ lại phía sau. Họ sẽ được đưa đến một nơi mà họ có thể phát triển.

D: Đó là cách tôi hiểu điều đó. Nó sẽ giống như một cuộc chia ly.

J: Nó tự nhiên hơn thế. Giống như khi bạn rời khỏi cơ thể của mình, bạn đi đến một không gian khác và bạn phát triển trong chiều không gian đó, và bạn có thể đến hoặc có thể không đến với tư cách là một cơ thể khác ở đây. Bạn có thể đến một nơi khác. Và nếu toàn bộ Vũ trụ là một thiên thể, thì có rất nhiều thiên hà và hành tinh nơi họ có thể đến.

Chương 32
CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ MẶT THỂ CHẤT
KHI CƠ THỂ THAY ĐỔI

Tôi đã nhận được nhiều thông tin về các triệu chứng thể chất mà mọi người đang gặp phải khi cơ thể của họ điều chỉnh theo những thay đổi về tần số và rung động: Những triệu chứng như là: mệt mỏi, trầm cảm, nhịp tim không đều, huyết áp cao, đau cơ và đau khớp. Những người này đã đến gặp bác sĩ nhưng chỉ được thông báo rằng họ không có gì khác thường. Các bác sĩ không thể tìm ra bất cứ nguyên nhân nào cho những triệu chứng đó. Tuy nhiên, giải pháp của họ là cho người đó uống thuốc, điều này không tốt chút nào, vì họ không tìm ra nguyên nhân.

Tôi có một vài khách hàng đã gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hơn khiến bác sĩ của họ bối rối. Một người tên Denise, là y tá tại một bệnh viện lớn, đến gặp tôi vào tháng 8 năm 2005. Cô ấy lo lắng về việc bị co giật và tê nhức ở một số bộ phận trên cơ thể, nhưng các bác sĩ nói rằng đó không phải là đột quỵ. Cô ấy đã qua đời tại nơi làm việc. Khi họ thực hiện chụp cắt lớp, chụp X-quang, họ nhìn thấy những thứ trông giống như bóng đèn cây thông Noel, trên khắp não bộ. Họ gọi đó là những “nốt sần”. Khi họ chụp X-quang phổi, họ phát hiện ra điều tương tự, các nốt sần xuất hiện khắp phổi. Enzim trong gan của cô cũng hoạt động bất thường. Các bác sĩ không thể phát hiện điều gì đang xảy ra. Trong các lần chụp cắt lớp và X-quang bộ não sau đó, các bóng đèn đã di chuyển đến các khu vực khác nhau, xuất hiện nhiều hơn hoặc ít hơn như một dải băng, thay vì ở khắp bộ não. Họ đã gặp khó khăn trong việc đưa ra một chẩn đoán phù hợp, nhưng cuối cùng họ đã nảy ra ý tưởng về căn bệnh này đó là: bệnh sarcoidosis (bệnh u hạt). Nhưng một trong những vị bác sĩ này nói rằng, “Tôi không nghĩ nó có thể là như vậy. Một mặt, điều này cực kỳ hiếm có. Và mặt khác, cô ấy không thể mắc chứng bệnh này khi cô ấy sống trong sa mạc, nơi không khí rất khô. “ Bệnh này thường xảy ra ở những nơi ẩm ướt và có nấm mốc. Nhưng họ không thể chẩn đoán ra điều gì khác ngoài căn bệnh đó. Vì vậy, họ đưa cho cô ấy thuốc steroid, cũng chính là tác nhân gây ra bệnh tiểu đường.

Khi chúng tôi thực hiện phiên thôi miên, tiềm thức cho rằng không có bệnh gì cả. Không có tác hại nào cho cơ thể. Họ đang tái cấu trúc lại bộ não để nó có thể xử lý những thay đổi của những gì sắp xảy ra. Và điều tương tự diễn ra với phổi và các bộ phận khác. Đó là sự điều chỉnh năng lượng trong cơ thể để nó có thể thích nghi với việc nâng cao tần số và rung động. Tôi hỏi, “Vậy tại sao nó lại xuất hiện như những chấm nhỏ và bóng đèn trên khắp bộ não của cô ấy?” Và họ chỉ nói, “Kết nối các dấu chấm!” Các cơn co giật và tê liệt là do có nhiều việc phải xử lý nhanh. Thông thường, họ không muốn cơ thể quá tải, vì vậy những thay đổi này, những điều chỉnh này diễn ra rất chậm rãi. Nhưng trong một số trường hợp - tôi đoán vì thời gian đang trôi qua nhanh và những thay đổi đang trở nên rõ rệt - họ phải điều chỉnh cơ thể nhanh hơn. Vì vậy, những thay đổi đó là quá nhiều, và điều này tạo ra các cơn co giật và tê liệt. Lúc mà cô ấy ngất xỉu chính là lúc hệ thống bị quá tải. Nhưng họ nói rằng cô ấy không cần phải lo lắng, điều đó sẽ không xảy ra nữa. Bộ não vẫn bình thường. Và bây giờ, nếu cô ấy đi chụp cắt lớp một lần nữa, sẽ không phát hiện được bất cứ điều gì, bởi vì giai đoạn đó đã kết thúc. Giai đoạn tiếp theo là điều chỉnh chất hóa học của cơ thể, việc này sẽ không tạo ra những tác động tương tự.

Khi vị bác sĩ cho cô biết cô mắc căn bệnh kỳ lạ này, ông nói rằng cô chỉ còn sống được chưa đầy sáu tháng nữa. Và cô ấy liên tục khẳng định, “Tôi không nghĩ vậy.” Khi cô ấy quay lại để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy và nói, “Tôi chỉ không hiểu tại sao trông cô khỏe khoắn như vậy”. Cô ấy đang trả lời điện thoại, mà không để ý đến lời ông ấy nói, ý của ông ấy là, “Bởi vì cô được chẩn đoán cận tử!” Denise là một y tá phụ trách chăm sóc đặc biệt. Và cô ấy phản hồi, “Tôi thường xuyên chứng kiến những bệnh nhân đang hấp hối. Tôi biết mình sẽ không như vậy. Vì vậy, tôi không biết họ đang nói về điều gì”.

Tiềm thức đã chứng kiến cô ấy làm những điều tuyệt vời trong quá trình thay đổi, và trong mười, hai mươi năm tới, cô ấy sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tất cả những thay đổi này. Tôi muốn biết thêm về các hợp chất steroid. Tôi biết chất này có thể nguy hại, đặc biệt nếu chúng gây ra bệnh tiểu đường. Họ nói rằng bệnh tiểu đường sẽ được loại bỏ dần dần. Nó chỉ là một bài kiểm tra để dạy cô ấy về các bài học cơ thể. Cô ấy sẽ không cần nó ở thời điểm hiện tại. Họ nói rằng đừng lo lắng về chất steroid. Mặc dù đó là một loại thuốc mạnh nhưng họ có thể vô hiệu hóa nó để không ảnh hưởng đến cơ thể một cách tiêu cực. Nó được thải ra khỏi hệ thống như một sản phẩm phụ vô hại. Họ có khả năng làm điều này. Để vô hiệu hóa bất kỳ loại thuốc nào không cần thiết và đào thải thuốc ra khỏi hệ thống.

THÔNG TIN TỪ NHỮNG KHÁCH HÀNG KHÁC

Tôi đang nói chuyện với tiềm thức của Patsy, và tôi nói rằng cô ấy đã phàn nàn về chứng dị ứng với bụi và phấn hoa. Tiềm thức trả lời, “Đây là những phản ứng vật lý khi có mặt trên hành tinh này. Tôi cảm thấy rằng cô ấy có thể sống với điều đó. Đó cũng là một lời nhắc nhở về con người của cô ấy. Rằng cô ấy đang ở trong một môi trường không phải là nhà. Cô ấy cũng có cảm nhận ở vùng đại tràng và phát ban không rõ nguyên nhân mà cô muốn tìm hiểu nguyên do. “Tôi tiếp tục 'chế tạo', và tôi không thể giải thích điều đó theo cách nào khác. Nhưng một cái gì đó đang được sản sinh ở đó. Nó gần giống như một yếu tố cần thiết được tạo ra có phản ứng trong ruột kết và trên da. Chất nhầy là sản phẩm phụ của những thay đổi đang được thực hiện trong cơ thể, là một phản ứng trên da. Nó liên quan đến những gì đang xảy ra trên Trái đất vào thời điểm này. Từ lâu, cô đã biết rằng cơ thể mình đang bị thay đổi. Nó không xảy ra theo cách mà ta có thể hiểu được khi ta đang ở trong một hình hài vật lý, nhưng có rất nhiều thay đổi đang diễn ra. Các bác sĩ không thể làm gì được. Họ không hiểu những thay đổi đang diễn ra”.

D: Và khi chúng ta ở trong trạng thái có ý thức, chúng ta cũng không thể hiểu được.

P: Trạng thái ý thức rất khó hiểu. Patsy cũng luôn có huyết áp rất thấp. “Đó là điều bình thường đối với cô ấy. Cô ấy không cần phải giống như những người khác. Và để cô ấy sinh sống với cơ thể mà cô ấy đang có, đó là tất cả những gì cô ấy cần. Đó là một lý do khiến chúng tôi tác động để cô ấy không đến gặp bác sĩ, bởi vì họ cố gắng và tìm ra điều gì đó bất ổn. Cô ấy không cần phải là một phần của điều đó”.

D: Họ muốn mọi người đều giống nhau.

P: Đúng là như vậy. Bằng cách đó, họ dễ dàng kiểm soát và chữa bệnh hơn. Có nhiều điều không giống nhau. Không có hại gì đến cơ thể của cô ấy.

D: Tôi biết rằng nhiều người cảm thấy sợ hãi nếu họ không hiểu vấn đề gì đó.

P: Họ đang học hỏi. Sợ hãi là sự hủy diệt khủng khiếp.

Carol đã trải qua một tiền kiếp không liên quan đến các tình tiết trong cuốn sách này. Tiềm thức đang nói về việc chữa lành cơ thể cô. Các bác sĩ của Carol muốn phẫu thuật cho cô, vì trong có thể cô có một sự phát triển bất thường, một khối xương chậu đè lên cột sống của cô. Tôi yêu cầu tiềm thức kiểm tra cơ thể và cho tôi biết nó có thể nhìn thấy gì. “Hỗn loạn, rối bời.” Tôi hỏi nguyên do đã gây ra điều đó là gì. “Giận dữ ... phẫn uất ... sợ hãi. Nỗi sợ. Cô ấy tiếp nhận nỗi sợ hãi của người khác và biến đổi chúng. Đây là điều mà cô ấy đã học được khi còn rất trẻ, chấp nhận nỗi sợ hãi của mọi người, sự tiêu cực của mọi người để không bị tổn thương bởi điều đó. Cô học cách đưa vào trong cơ thể và chuyển hóa nó. Trong một số tình huống, điều đó là cần thiết. Sự phát triển, khối u bên trong cơ thể ở đó là để cô ấy chữa lành. Cô ấy có kiến thức và sự hiểu biết, sức mạnh và nguồn lực để làm điều đó, và cô ấy có thể làm được. Có một sự hồi tưởng. “

D: Các bác sĩ muốn cắt nó đi.

C: Cô ấy có thể làm điều đó và tiếp tục chu kỳ lặp đi lặp lại, nhưng đó chỉ đơn giản là một trở ngại. Quan trọng hơn là cô ấy phải được chữa lành từ trong ra ngoài. Cô ấy không được dựa vào các nguồn lực bên ngoài.

D: Chúng tôi có niềm tin rằng trong những trường hợp như vậy phải cần đến bác sĩ.

C: Và niềm tin đang thay đổi, và một phần vai trò của cô ấy là thay đổi niềm tin.

D: Vì vậy, cô ấy sẽ có thể tự mình làm suy giảm khối u đó?

C: Chúng tôi sẽ giúp cô ấy. Cô ấy cần biết quy trình để có thể dạy người khác. Và cô ấy cần biết quy trình một cách có ý thức.

Vì lý do này, tiềm thức không muốn thực hiện cách chữa bệnh tự phát mà tôi đã thấy nó làm nhiều lần trước đây. Đó là trách nhiệm của Carol. “Các bước biểu hiện. Các bước liên quan đòi hỏi sự tin tưởng và nhường nhịn, trở thành một, tất cả các con đường trở lại điểm khởi đầu để về với Nguồn. “

D: Điều đó nghe có vẻ không hề dễ dàng.

C: Cô ấy biết cách làm điều đó. Có những bước bổ sung trong thuật giả kim mà cô ấy có thể rút ra từ những kiếp sống khác. Nhưng đó là việc thay đổi chất rắn thành chất lỏng, thành khí, thành chất rắn, thành phân tử, thành không gian, thành các dạng năng lượng. Và sau đó đưa những hình thức đó thành biểu hiện vật chất. Vì vậy, đó là về việc phi vật chất hóa và tái hiện vật chất hóa. Nó có thể không phải là tự động, bởi vì cô ấy có phần phản kháng. Cô ấy có thể sử dụng giọng nói, âm nhạc và âm thanh để truy cập trạng thái được yêu cầu.

D: Và bằng cách tự làm điều này, cô ấy sẽ có thể truyền dạy cho người khác?

C: Vâng. Cô ấy sẽ hiểu chính xác cách nó hoạt động, một cách có ý thức.

Trong khi tiềm thức nói rằng Carol phải cố gắng làm tiêu tan khối u, sự phát triển của khối u, nó nói rằng nó có thể giúp giải quyết một vấn đề khác mà cô ấy gặp phải. Có một lỗ thông từ ruột vào âm đạo. “Tôi đang làm tan chảy các tế bào, các mô, và biến chúng thành trạng thái lỏng ... và định hình lại để có một bức tường chắn rõ ràng. Một ranh giới rõ ràng trong đường âm đạo, không viêm và không nhiễm trùng. Và sau đó bịt kín ruột để không bị rò rỉ vào khoang bụng nữa. (Tạm dừng) Tôi đang hút sạch tất cả các mảnh vỡ. Các bác sĩ sẽ tuyệt đối không phẫu thuật. Đã đến lúc dừng tất cả các chu kỳ, sự trì hoãn”.

D: Cô ấy có nên quay lại gặp bác sĩ không?

C: Điều đó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào theo cách này hay cách khác. Bởi vì chúng tôi thực sự ngăn cản bác sĩ tiếp cận, bởi vì làm như vậy không có lợi cho cô ấy. Tác động tới các tế bào là những gì chúng tôi làm. Bây giờ chúng tôi đã khoanh vùng khối u, sự tiến triển, trong màng tế bào của nó. Nó có thể được lấy ra. Nó có thể được tan biến và tiêu tan.

D: Đó có phải là cách bạn muốn cô ấy hình dung về điều đó không?

C: Có một số lựa chọn. Nó có thể được lấy ra một cách đơn giản. Nó có thể được làm cho tan chảy và bốc hơi, tiêu tan. Đó sẽ là hai cách đơn giản nhất mà cô ấy biết cách làm. Cô ấy có thể làm việc này khi thiền định hoặc khi cô ấy tĩnh lặng. Cô ấy sẽ chủ động thực hiện quá trình trên cơ thể vật lý của chính mình. Nói cách khác, cô ấy sẽ cần đặt mình lên bàn chữa bệnh, và đơn giản là tự chữa trị. Điều này sẽ diễn ra tương đối nhanh chóng.

D: Sau đó nếu cô ấy gặp lại bác sĩ, ông ấy sẽ không thấy gì ở đó nữa?

C: Đúng vậy. Đã đến lúc chấm dứt nỗi đau và sự chịu đựng, và bước tiếp. Cô ấy cũng sẽ cần phải điều chỉnh đối với máu và những thay đổi trong máu, và những thay đổi về tính nhất quán trong máu. Có một trực giác; có sự khôn ngoan của các tế bào máu và tủy xương, và sự hình thành và biến dạng của các tế bào và vật chất. Nó đang kéo qua những ký ức của kiếp trước và áp dụng các bước mà cô ấy cần trong kiếp sống này.

D: Và bạn muốn cô ấy áp dụng những điều này trong hệ tuần hoàn của chính mình?

C: Vâng. Các thay đổi đang được tạo ra. Và cô ấy cần hiểu những thay đổi đó được tạo ra như thế nào, bởi vì cơ thể vật lý sẽ thay đổi. Và vì vậy cô ấy cần phải hiểu quá trình đó để cơ thể vật lý không cạn kiệt và chết đi, bởi vì những thay đổi và chuyển đổi diễn ra trong tương lai trong vòng mười năm.

D: Bạn nói cơ thể đang thay đổi?

C: Vâng. Cơ thể vật lý đang thay đổi rung động.

D: Điều này ảnh hưởng đến máu như thế nào?

C: Máu đang thay đổi về độ đặc. Và đôi khi có biểu hiện “trục trặc” và đôi khi loãng đi. Và do những thay đổi xảy ra trong sự rung động của toàn bộ cơ thể, các tế bào sẽ phản ứng khác nhau. Vì vậy, một số chức năng cũ đang bị loại bỏ và một số tế bào đang đảm nhận các chức năng mới. Tôi không chắc từ đó là gì, nhưng có ....

D: Phải học một cái gì đó mới? (Đúng) Đó là điều mà các tế bào khác chưa từng thực hiện trước đây.

C: Đúng.

D: Và bạn muốn nói rằng, cô ấy phải học cách điều chỉnh nó; nếu không, cơ thể không thể xử lý được?

C: Đúng.

D: Có phải điều này đang xảy ra với những người khác trên khắp thế giới ngay bây giờ không? (Đúng) Tôi đã nghe nói về nhiều triệu chứng khác nhau. (Vâng) Vậy mỗi người đang phải học cách tự điều chỉnh?

C: Mỗi người riêng lẻ sẽ không, mà những người này sẽ là công cụ giúp đỡ người khác, dạy người khác và hướng dẫn các nhóm người. Việc đó mang lại những tần số có thể tạo ra những thay đổi cực đại rất nhanh chóng trong cơ thể vật lý.

D: Những thay đổi mà lẽ thường phải trải qua nhiều thế hệ. Đó có phải là ý bạn không?

C: Đúng. Đó là về nén thời gian. Không có không gian và không có thời gian, nhưng trong cõi Trái đất có thời gian và không gian. Vì vậy, để chữa lành tự phát xảy ra trong cõi Trái đất, phải có một sự nén thời gian xảy ra khi các tế bào nhận được hướng dẫn mới và bỏ qua các hướng dẫn cũ.

D: Ồ! Và điều này rất khó khăn đối với cơ thể của một số người. Tôi đoán điều này sẽ tạo ra các triệu chứng thể chất mà các bác sĩ sẽ không hiểu được. Có đúng như vậy không?

C: Đúng như vậy. Họ không có công nghệ để hiểu được điều đó. Có một số người có trí óc ưu việt có thể hiểu được điều đó. Nhưng lĩnh vực y tế nói chung là rất cổ điển về những gì cần biết, hoặc những gì cần phải có sẵn. Và điều đó thực sự không khả thi. Điều đó sẽ mất đi. Tâm trí đang được sử dụng để thay đổi, nhưng con người cũng phải có khả năng thay đổi tâm trí để từ bỏ những niềm tin méo mó của họ và đi đến sự thật.

D: Chúng tôi phải thoát khỏi sự tẩy não mà chúng tôi đã trải qua cả cuộc đời, rằng chúng tôi phải phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài. Chúng tôi không thực sự cần phải làm điều đó.

C: Đúng vậy.

D: Khi bạn lần đầu tiên nhìn vào cơ thể của cô ấy, bạn nói rằng có sự hỗn loạn, bối rối và tức giận. Cô ấy có thể giải phóng tất cả những điều đó bây giờ khi cô ấy nhận ra nó không cần thiết không?

C: Vâng, hầu hết những thứ đó đã tan biến với công việc sửa chữa mà chúng tôi đã thực hiện với việc củng cố các ranh giới, sửa chữa âm đạo, ruột kết, toàn bộ ruột, bên trong, hút sạch tất cả các mảnh vụn. Và những gì người trái đất có thể gọi, “bụi phóng xạ”.

D: Carol đã trải qua cả cuộc đời là nạn nhân và bị phản bội. (Đúng) Tại sao cô ấy lại có một cuộc sống như vậy? Mục đích là gì?

C: Cô ấy cần phải hiểu về nạn nhân hóa vì sẽ có rất nhiều người sẽ trở thành nạn nhân khá nhanh chóng, và trong các nhóm lớn. Và do đó, tất cả chúng sẽ rất quan trọng để có thể làm việc với chúng đồng thời. Sẽ có ngay lập tức biết được rất nhiều bước có thể được bỏ qua, bằng cách biết chi tiết và chi tiết, nếu bạn muốn, về việc trở thành nạn nhân, vì vậy sẽ không cần thiết phải đối phó với nạn nhân. Sẽ cần thiết phải sửa chữa một cách tự nhiên những gì cần phải sửa để thay đổi - đó là về sự thay đổi ...

D: Cô ấy sẽ là công cụ để làm việc với một số người trong số này.

(Có) Bởi vì cô ấy có thể nhận diện và thấu hiểu chúng.

C: Đúng. Và cô ấy sẽ làm việc với những người chữa bệnh.

Chương 33
THƯ VIỆN

Sau nhiều lần nỗ lực bất thành để giúp cho Nancy nhìn thấy điều gì đó, tôi đã đưa cô ấy trở lại kiếp sống hiện tại. Cô vẫn gặp khó khăn trong việc buông bỏ và ngừng phân tích. Cuối cùng, chúng tôi đã tạo ra bước đột phá sau gần một giờ. (Tôi đã lật ngược trở lại. Tôi kiên trì. Tôi không dễ dàng bỏ cuộc.) Tôi đã đưa cô ấy trở lại thời điểm trước lúc cô ấy được sinh ra trong kiếp sống này khi còn là một đứa trẻ. Cô thấy mình là một người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo choàng trắng. “Tôi nghĩ tôi ở phía bên kia với tư cách là một người lớn tuổi. Tôi già nua và có râu. Mặc một chiếc áo choàng trắng với một cái quàng cổ có tua; đi dép và có một quyền trượng. Tôi đang ở trong một thư viện với một cái bàn. Tôi không nhìn thấy những cuốn sách, nhưng tôi nghĩ đây là một thư viện”. Tôi hỏi cô ấy xem cô ấy đã làm gì ở đó. “Ấn tượng của tôi là tôi đang đưa ra lời khuyên. Tôi sẽ nghĩ rằng đó là ở thế giới bên kia. Và rằng tôi là một phần của hội đồng hướng dẫn và tư vấn cho mọi người khi họ chuẩn bị hóa thân cho các bài học của mình. “

D: Nghe có vẻ là một công việc quan trọng. (Đúng) Bạn có giúp họ quyết định họ sẽ phải làm gì không?

N: Không, giúp họ quyết định cách tốt nhất để đơn giản hóa bài học mà họ muốn đạt được.

D: Bạn có cảm thấy mình đã làm cố vấn trong một thời gian dài không?

N: Không có cảm giác về thời gian, nhưng ngoại hình của tôi trông rất già.

Cô ấy không nhìn thấy những người khác, nhưng cô có ấn tượng rằng họ đang đến với cô. Tôi băn khoăn không biết cô ấy đã khuyên nhủ họ như thế nào.

N: Đó là một lượng thông tin phong phú, bất kể điều đó có nghĩa là gì. Cho dù tôi có rất nhiều thông tin, hay căn phòng đó cung cấp thông tin. Đó là điều duy nhất nảy ra trong đầu tôi, “vô số thông tin”.

D: Bạn có lưu giữ lại ký ức về những việc bạn đã làm trong những kiếp sống khác không?

N: Tôi nghĩ mọi thứ chỉ được biết đến. Tôi nghĩ có thể xem xét các bản ghi nhớ nếu muốn, nhưng không cần phải làm thế.

D: Bạn đã sống nhiều kiếp khác trước khi trở thành một người cố vấn có phải không?

N: Tôi nghĩ vậy.

D: Có cách nào chúng ta có thể tìm ra một điều quan trọng không? Một điều đã ảnh hưởng đến cuộc sống mà bạn sẽ trải qua với tư cách là Nancy?

N: Tôi muốn hỏi ai đó.

D: Có ai đó xung quanh bạn có thể hỏi ư?

N: Tôi không biết, nhưng tôi chỉ nghe thấy một tiếng, “có”.

D: Được rồi. Vậy hãy hỏi, “Có một tiền kiếp quan trọng nào mà Nancy cần thấy sẽ giúp ích cho cô ấy trong kiếp sống hiện tại không?”

N: Có và không. Các mặt tốt rất quan trọng đối với các bài học nghiệp chướng. Tuy nhiên, chúng tôi đang chuyển nó sang sự cần thiết không có nghiệp chướng. Vì vậy, đó là lý do tại sao anh ấy đưa ra câu trả lời có hoặc không.

D: Vậy thì cô ấy không cần phải nhìn lại tiền kiếp của mình?

N: Không nhất thiết. Chúng không quan trọng.

D: Còn nghiệp chướng thì sao?

N: Nghiệp hầu như không còn nữa khi chúng ta chuyển sang Vũ trụ mới.

D: Vậy thì điều đó có nghĩa là cô ấy không có nghiệp chướng để phải lo lắng?

N: Không, tôi có nghiệp chướng, nhưng nó sẽ trở nên không quan trọng. Anh ấy chỉ nói rằng không cần thiết phải hoàn thành sứ mệnh của kiếp này hoặc chuyển sang kiếp sau.

D: Đó là lý do tại sao Nancy không được phép nhìn thấy bất cứ kiếp sống nào khác của cô ấy?

N: Không phải là tôi không được phép. Chỉ là điều đó không cần thiết. Nó sẽ gây ra sự rối loạn. Tâm trí con người sẽ bị bó buộc với những gì nó chứng kiến. Nhưng nó không thể giải phóng hoặc từ bỏ sự phán xét về những gì bà muốn tôi thấy, hoặc những gì bà thường chỉ dẫn.

D: Nhiều người liên tưởng đến những việc đã xảy ra trong kiếp sống khác để họ có thể tiến về phía trước.

N: Nhưng bởi vì chúng ta đang ở đỉnh cao - sẽ đi theo cách này - tất cả điều này không quan trọng nữa. Bởi vì sẽ không còn tái sinh vào Trái đất theo cách mà chúng ta biết nữa. Nhìn vào những kiếp sống khác sẽ chỉ khó hiểu hơn, bởi vì những ý tưởng và công cụ cần thiết và hữu ích trong thế giới cũ sẽ không cần thiết trong thế giới mới.

D: Tôi vẫn gặp nhiều người có vấn đề bắt nguồn từ kiếp sống khác.

N: Nhưng tất cả những điều đó đã được xóa bỏ. Công việc của bà rất quan trọng vì có một số công cụ năng lượng cần được giải phóng trong kiếp sống này. Các công cụ năng lượng của các vấn đề ít hay nhiều liên quan đến sức khỏe. Đó là những hiện diện của hiện tại không liên quan đến việc tiến về phía trước, bởi vì thời điểm ta tiến lên, tất cả sẽ bị xóa bỏ và loại trừ. Chúng ta không bao giờ biết khi nào Trái đất mới sẽ xuất hiện, nhưng nó đang đến. Nó sẽ ở đây. Đó chỉ là một câu hỏi về thời điểm rung động và năng lượng sẽ đạt đến mức gần như ... nhảy vọt và tạo ra thế giới thứ hai. Vì vậy, bà giúp mọi người chữa khỏi bệnh tật về thể chất của họ, để họ không phải khó chịu cho đến khi điều này xảy ra. Điều đó là rất quan trọng, bởi vì chúng ta không biết khi nào nó sẽ xảy ra - sớm hơn hay là không. Vì vậy, nếu những người này đến với bà, thì tôi đoán họ đang chịu đựng những vấn đề không rõ nguyên do mà không ai gặp phải.

Nancy muốn biết mục đích của cô ấy (cũng như những người khác đến gặp tôi). Tiềm thức trả lời, “Đây không phải là câu trả lời mà cô ấy muốn, nhưng mục đích của cô ấy vẫn chưa được tiết lộ vì Vũ trụ mới vẫn chưa được tạo ra. Mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, chuyển dịch, giai đoạn tạo tiền đề và tất cả vẫn có thể thay đổi. Chúng ta có thể nhìn thấy một kế hoạch, một bức tranh lớn, nhưng nó vẫn có thể thay đổi”.

D: Bạn có thể cho cô ấy biết bất cứ gợi ý nào về những gì cô ấy phải làm không, bởi vì cô ấy muốn góp công sức cho kế hoạch.

N: Gần như ngay lập tức, ý nghĩ sẽ đến.

D: Có việc gì bạn muốn cô ấy thực hiện để chuẩn bị không?

N: Không cần thiết vào thời điểm này. Cô ấy sẽ đi đến Trái đất mới, và sẽ biết ngay thôi - bởi vì năng lượng mới và độ rung sẽ cao hơn - cô ấy sẽ biết cô cần làm gì. Điều này cần sự nỗ lực, nhưng nó đã vượt qua cột mốc nơi ta sẽ tiếp tục hoặc không.

D: Tôi nghe nói rằng điều đó đã được quyết định rồi, bởi vì sự rung động không thể thay đổi nhanh chóng.

N: Không. Vì một khi ta đã vượt qua cột mốc và ta tiếp tục tiến tới, thì điều đó gần giống như một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Và khi ta đến đó, nó sẽ khác đến mức tất cả những điều chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần làm bây giờ, và thích hợp trong quá khứ không xa, trong thế giới mới sẽ không cần thiết.

D: Cô ấy nói rằng cô ấy muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác và để giúp đỡ thế giới.

N: Sẽ là cần thiết nếu Trái đất vẫn ở trong cùng một chiều rung động như bây giờ, nhưng gần như ta đang chờ đợi điều đó xảy ra. Nó sẽ xảy ra, nhưng ta sẽ không biết nó diễn ra như thế nào cho đến khi nó xảy ra, bởi vì đó là sự tham gia của một nhóm và kết quả chung. Và tất cả chúng ta có thể nói rằng, điều đó sẽ xảy ra.

D: Tôi nghe nói rằng một số người thậm chí sẽ không nhận thấy điều gì xảy ra cả.

N: Tôi nghĩ rằng suy nghĩ đó thậm chí đang thay đổi, và chắc chắn những người tiến lên phía trước sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Những người bị bỏ lại, vẫn chưa được xác định - sự hủy hoại không phải là một từ thích hợp để sử dụng, nhưng tôi không thể nghĩ ra một từ khác - ai sẽ thực sự nhận ra điều đó hoặc không nhận ra. Nó vẫn đang thay đổi.

D: Nhưng cô ấy muốn làm điều gì đó để giúp đỡ ngay bây giờ. Cô ấy đã nghiên cứu chữa bệnh và phương pháp tự chữa lành Reiki, và nghiên cứu làm việc với các thiên thần.

N: Nhưng mọi người sẽ có những món quà và công cụ giống nhau và năng lượng mới.

D: Mọi người sẽ làm mọi thứ giống nhau?

N: Chà, không phải những thứ giống nhau, nhưng điều đó sẽ không cần thiết. Lý do tại sao chúng tôi làm tất cả những điều này là để đưa năng lượng lên mức độ đó. Nhưng khi tất cả các bạn ngay lập tức ở cấp độ đó, không cần chữa bệnh, vì tất cả chúng ta sẽ được chữa lành. Bà vẫn có thể tiếp tục làm việc với mọi người và giúp đỡ họ cho đến khi chuyển đổi. Nhưng khi tất cả mọi người chuyển đổi, gần như tất cả các bạn đều ở cùng một tần số. Tất cả các bạn đều đồng điệu và tấm màn che của các bạn được vén lên, đó là một khoảnh khắc “a ha” trọng đại.

D: Vẫn còn những người cần đến cô ấy, phải không?

N: Đúng vậy. Có những người như vậy, rất chóng vánh, các bạn đang chuyển sang thế giới mới. Họ gần như đang ở trong một mô hình tạm dừng, nhưng họ đã bị kéo qua và họ đang chờ đợi. Họ sẽ đợi ở đó để tiến về phía trước.

D: Vì vậy, cô ấy sẽ không bao giờ biết là ai trong số những người cô ấy tiếp xúc.

N: Không, và họ cũng không. Cô ấy nên tập trung năng lượng của mình mọi lúc vào việc chế ngự tất cả năng lượng của tất cả mọi người trên Trái đất để tiến lên phía trước. Và khi mỗi người tăng độ rung của họ, đó là một phản ứng dây chuyền, nó cộng hưởng và phản chiếu từ người tiếp theo đến người tiếp theo, người tiếp theo nữa. Cho đến khi một tổng hòa đỉnh điểm cực đại trở thành rung động của Trái đất nói chung. Nếu tất cả mọi người ngừng làm những gì họ đang làm, nó sẽ chỉ trở thành một tiếng động nhỏ. Nhưng bởi vì tất cả chúng ta đều tiến về phía trước và chúng ta đều đang làm việc với tần số của riêng mình, nó nâng nó lên ngày càng cao cho đến khi nó phân tán vào vũ trụ. Vì vậy, ta không thể thực sự nói không làm bất cứ công việc nào. Chỉ cần tiếp tục làm những gì ta đang làm, nhưng trọng tâm đã bị thay đổi. Cảm thấy buồn chán là điều tốt, bởi vì nó sẽ ngay lập tức tạo ra tất cả kiến thức, tất cả những thứ chúng ta phấn đấu vì ở đây.

Nhưng, “Hãy cho tôi phương pháp chữa lành Reiki (một phương pháp chữa bệnh của người Nhật), để tôi cảm thấy tốt hơn” hoặc “Bỏ cái này đi,” điều đó sẽ không cần thiết. Mọi người sẽ có các công cụ. Và một khi ta có các công cụ, ta sẽ không bị đau nhức. Nó gần giống như một “mệnh đề của con người” sẽ không còn hiệu lực. Như bà nói, nó luôn tốt trong hình thức con người, có mục tiêu, ước mơ và khát vọng. Rất khó diễn đạt thành lời, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nó đến nhanh hơn các bạn nghĩ và các bạn đang lãng phí thời gian. Nhưng điều đó nghe cũng không ổn, lãng phí thời gian. Nhưng tôi nghĩ điều tốt nhất mà bất cứ ai có thể làm là có ý định tốt. Luôn bày tỏ sự sẵn lòng giúp đỡ và không bao giờ từ chối bất cứ ai đến với ta. Bất cứ bài học nào cô ấy cần phải học bây giờ, đều liên quan đến vòng quay nghiệp báo, và nó sẽ sớm được tha thứ. Một khi sự rung động của các bạn đạt đến một mức độ nhất định, các bạn vượt lên trên việc “Phải trả nghiệp”. Đó là lý do tại sao việc theo đuổi những câu hỏi về tiền kiếp không quan trọng. Đó là tâm trí con người của cô ấy, và tất cả những tâm trí con người có sự tò mò về mọi thứ. Nó gần giống như một đứa trẻ. “Tại sao? Tại sao? Tại sao? Làm thế nào mà?” Vì vậy, các bạn có thể cảm thấy được đảm bảo hoặc yên tâm rằng nếu các bạn đã thức tỉnh, các bạn sẽ chuyển đến Trái đất mới.

Sau đó, cơ thể của Nancy đã được tác động để loại bỏ ham muốn hút thuốc và sau đó là ăn uống cưỡng chế để cô có thể giảm cân. Cô có thể cảm thấy họ đang dò xét kiểm tra và điều chỉnh, đặc biệt là ở phần não phải của cô. Sau đó, cô cảm thấy rung động khắp cơ thể mình. “Họ chỉ đang kiểm tra và loại bỏ các xung động thần kinh.”

D: Tin tưởng họ. Họ biết họ đang làm gì. Họ đang loại bỏ xung động thần kinh gây ra việc ăn quá nhiều.

N: Vâng, và những thứ đã trở thành thói quen. Cơ thể được thiết kế để xử lý mọi thứ, ngoại trừ vấn đề kiểm soát khẩu phần và số lượng. Cơ thể là một phép màu và cơ thể có thể đào thải hoặc xử lý bất cứ thứ gì với liều lượng nhỏ. Thực phẩm có lợi sẽ là thực phẩm có ít chất phụ gia hơn, ít chất bảo quản hơn. Ít hơn là tốt nhất. Khẩu phần thậm chí ít hơn, nhưng chỉ để loại bỏ khỏi cơ thể các chất phụ gia hóa học, chất bảo quản. Vì vậy xu hướng hướng đến những thứ lành mạnh hơn, ít béo hơn, ít độc hại hơn cho cơ thể. Cơ thể sẽ trẻ lâu hơn khi không phải làm việc quá sức. Chúng tôi đã truyền cho cô ấy những xung động để tiếp nhận và điều chỉnh, tái điều chỉnh và lập trình. Cô ấy sẽ thích điều này. Các cụm dây thần kinh vị giác đã thay đổi. Điều đó đang bắt đầu xảy ra.

Họ đã lặp đi lặp lại điều này qua hầu hết các phiên thôi miên của tôi với khách hàng, đặc biệt là khi họ muốn biết thông tin về chế độ ăn của mình. Chúng ta phải tránh xa thức ăn nặng, vì để thăng tiến, cơ thể phải trở nên nhẹ hơn. Họ cho biết thực phẩm tốt nhất là thực phẩm “sống”, có nghĩa là trái cây tươi và rau quả. Thịt cũng tốt, nhưng không phải thịt đỏ nặng, đặc biệt không phải thịt bò và thịt lợn, bởi vì chứa các chất phụ gia và kích thích tăng trưởng. Họ cho biết các chất hóa học lắng đọng và các thành phần nhân tạo trong các cơ quan của chúng ta sẽ tồn tại ở đó lâu nhất là sáu tháng. Việc lọc và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể là điều vô cùng khó khăn. Nếu chúng ta có thể ăn được thực phẩm hữu cơ, đó là điều tốt nhất. Họ luôn nhấn mạnh khẩu phần ăn nhỏ hơn và nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày (họ gọi đó là “ăn lướt qua”), thay vì các bữa ăn lớn. Giá trị của nước là không thể đong đếm được. Nó cực kỳ quan trọng. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ đơn thuần là lẽ thường, nhưng khi nó lặp đi lặp lại liên tục qua các khách hàng của tôi, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là họ đang nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống vào thời điểm này. Cuối cùng, chúng ta sẽ chuyển sang chế độ ăn kiêng hoàn toàn chất lỏng.

Sau đó, sau khi chúng ta chuyển đến Trái đất Mới, có khả năng không ăn gì cả. Tại thời điểm đó, chúng ta sẽ sống bằng năng lượng và ánh sáng thuần túy. Giống như nhiều người ngoài hành tinh mà tôi đã từng nói chuyện.

PHẦN 8
NĂNG LƯỢNG BẤT THƯỜNG

Chương 34
MỘT CON ĐƯỜNG HOÀN TOÀN MỚI ĐỂ BƯỚC VÀO

Tôi đã sẵn sàng phát triển cuốn sách này và tôi nghĩ rằng tôi đã có đủ thông tin để tổng hợp lại với nhau. Nhưng có lẽ, tôi không bao giờ nên đánh giá thấp “họ”. Trong vài năm gần đây, thông tin đổ dồn đến từ những đối tượng trong các phiên làm việc của tôi, và họ đã đưa ra nhiều giả thuyết bất thường hơn. Tôi nghĩ rằng tôi đã có mọi thứ mà họ muốn tôi viết. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ như vậy, họ lại làm tôi ngạc nhiên với một thứ hoàn toàn mới và bất ngờ. Tôi biết tôi phải dừng lại ở đâu đó; nếu không, cuốn sách của tôi sẽ quá dài. Tất nhiên, mỗi khi tôi viết một cuốn sách, tôi để lại một số thông tin và giữ nó cho cuốn tiếp theo. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng tôi đã có đủ thông tin cho cuốn sách này. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2007, có một khách hàng đến, và trong phiên làm việc, chúng tôi đã được đưa ra một khái niệm mới khác mà tôi biết là phải đưa vào cuốn sách này. Một khái niệm hoàn toàn mới về một con đường để bước vào, một khái niệm sẽ tác động đến cuộc sống của chúng ta trên Trái đất và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở Trái đất mới. Có rất nhiều điều kỳ lạ đang diễn ra mà chúng ta hoàn toàn không nhận thức được bằng trí óc tỉnh táo của mình. Và có lẽ cũng giống như vậy. Sẽ là quá khó hiểu nếu chúng ta biết tất cả những điều xảy ra phía sau.

Khi Christine bắt đầu phiên làm việc, mọi thứ diễn ra giống như một cuộc hồi quy về tiền kiếp hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu nào về những gì sẽ đến. Cô thấy mình như một người đàn ông mặc áo choàng đứng giữa một khu vực nhiều cây cối. Cô ấy mất vài giây để quyết định giới tính của mình. Sau khi nghiên cứu cơ thể của cô ấy. “Tôi cảm thấy nam tính. Tôi có một đôi chân rất cơ bắp. Tôi không cảm thấy giống như chân của phụ nữ. Cơ bắp chân của tôi rất căng. Chắc tôi già rồi. Tôi ở độ tuổi cuối bốn mươi, đầu năm mươi. Trông có vẻ như khá là già.”

Anh ta bị cuốn hút khi quan sát các nhóm động vật nhỏ và các loài chim di chuyển. Ngoài ra, mùi đất của lá rụng đã mang lại cho anh một cảm giác rất dễ chịu, thoải mái. Anh đến một con suối gần đó để uống nước, và quan sát một số con cá nhỏ trong nước. Đó là một khung cảnh thực sự thanh bình và bình yên. Anh cảm thấy mệt mỏi như thể đã đi một quãng đường xa, vì vậy anh đã làm một chiếc giường từ những đống lá.

Những thứ duy nhất anh ta mang theo bên mình là một cái túi đựng thịt khô, những công cụ mà anh ta dùng làm thợ khắc đá, và một thanh kiếm dùng để tự vệ và cũng để săn bắn. Đến lúc này, mọi thứ nghe có vẻ giống như sự khởi đầu của một cuộc hồi quy bình thường về tiền kiếp, nhưng mọi thứ đã sớm thay đổi. Anh ta không đến từ nơi này trong rừng, và anh ta cũng không thể xác định được nhà ở đâu. “Tôi đã đi nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi chu du nhiều năm. Tôi không có một điểm đến cụ thể. Chỉ cần khám phá những vùng đất khác nhau. Tôi được mong đợi giúp đỡ người khác. Tôi phải tìm hiểu về những người khác nhau. Có một nhóm chúng tôi. Họ đang đợi tôi. Họ đang ở trong một khu vực rất lạnh. Về mặt địa lý, tôi ít nhiều biết cách đến đó, nhưng tôi không biết tên vùng đất. Tôi đã đi theo chòm sao mà tôi đã sử dụng trong cuộc đời, và tôi biết phải đi theo hướng nào”.

D: Nơi ông bắt đầu, trông nó như thế nào?

C: Tôi đã đi rất nhiều năm. Thực ra là hàng thiên niên kỷ. Tôi đến từ một nơi xa, không phải của hành tinh này. Tôi đã đi du hành, và tôi đã mang trong mình cơ thể này để có thể tồn tại trong môi trường này. Tôi phải sống trong hình dạng con người để có thể thở và có thể sống và duy trì trong bầu không khí này. Còn nữa, có rất nhiều người trong chúng tôi.

D: Vậy ông đến từ đâu, ông không có thân hình như thế này?

C: Không. Không cần thiết.

D: Ông có cơ thể như thế nào ở đó?

C: Nó nhẹ. Tôi thực sự không có cơ thể, hoặc chúng tôi không có. Chúng tôi là năng lượng. Chúng tôi du hành như năng lượng. Đó là cách chúng tôi có thể du hành nhanh nhất có thể.

D: Có ai đó bảo ông đến để nhận lấy cơ thể không?

C: Có. Chúng tôi được hướng dẫn để mang những cơ thể khác nhau, tùy thuộc vào hành tinh mà chúng tôi đang ở.

D: Vậy, mỗi nơi ông đến, ông mang một cơ thể khác nhau?

C: Vâng. Chúng tôi không thể mang theo một cơ thể trước đây với chúng tôi. Chúng tôi phải tiếp nhận những cơ thể khác nhau tùy thuộc vào hệ thống mà chúng tôi đến để làm việc.

D: Vậy cơ thể ông đã chọn bây giờ, ông đã không ở trong cơ thể đó khi còn nhỏ và lớn lên cùng nó?

C: Không. Người này vừa mới chết, vì vậy chúng tôi có thể nhập vào cơ thể và nó sống lại, để tái tạo nó cho mục đích riêng của chúng tôi.

D: Vậy là người này chưa chết quá lâu?

C: Chưa. Chỉ vài phút thôi.

D: Linh hồn ban đầu đã rời đi? (Vâng) Nếu ông để quá lâu, cơ thể sẽ không hoạt động?

C: Đúng. Chỉ cần một vài phút.

D: Vậy, nếu ông để quá lâu, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều?

C: Ồ, chắc chắn rồi. Mọi thứ tự do hơn khi nói đến những thứ như thế này, đặc biệt là cho mục đích của chúng tôi.

D: Ý ông là ai khi ông nói “họ”? Những người phụ trách những việc này?

C: Vâng. Với điều kiện là chúng tôi nhận lấy cơ thể một cách nhanh chóng. Chúng tôi chỉ được phép vài phút để làm điều đó. Và họ hướng dẫn chúng tôi đến nơi mà họ cần chúng tôi để sinh sống trong một cơ thể.

D: Bằng cách đó, ông sẽ không cần phải chiếm lấy một cơ thể từ một linh hồn đang sống trong đó.

C: Đúng. Điều đó không được phép.

D: Vậy, ông không bao giờ biết được đó sẽ là loại cơ thể nào. Có đúng như vậy không?

C: Đúng. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra trong thời khắc kế tiếp. Đó là lý do tại sao khi bà hỏi tôi là nam hay nữ, tôi cảm thấy là nam, nhưng sau đó tôi phải nhớ nam là gì. Tôi chỉ biết từ các nghiên cứu của mình rằng đôi chân chắc chắn không phải là hình dạng của người phụ nữ.

D: Có khó để điều chỉnh trong cơ thể con người không?

C: Vâng, một chút. Cần thời gian, vì chúng tôi không quen sử dụng tay chân và phần phụ. Nó chỉ là kỹ năng vận động.

D: Vậy, ông đã được yêu cầu đến đây và học hỏi? (Vâng) Ông đang cố gắng học gì?

C: Chúng tôi phải tìm hiểu về hành tinh này để có thể dạy họ cách sống sót sau những gì sắp tới.

D: Không phải họ đã có kỹ năng và biết cách làm mọi việc sao?

C: Họ có kỹ năng, nhưng họ không có khả năng như tất cả những đức tính mà họ cần để có thể sử dụng.

D: Những loại đức tính nào?

C: Sự đồng cảm. Lòng khoan dung. Ở dạng thuần khiết nhất, lòng trắc ẩn. Họ có khả năng học cách sử dụng tối đa tiềm năng của nó, nhưng họ vẫn chưa làm được. Chúng tôi ở đây để dạy họ cách làm điều đó.

D: Những cảm xúc đó nghe giống như những cảm xúc khá phức tạp. Ông có nghĩ rằng họ sẽ lắng nghe ông?

C: Có. Có những kỹ thuật đặc biệt mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn một số cách áp dụng nhất định mà chúng tôi có thể sử dụng để tiếp nhận những cảm xúc này và sử dụng chúng. Trên thực tế, để giúp bảo vệ họ.

D: Ông có nghĩ rằng sẽ khó thực hiện?

C: Vâng, tôi nghĩ sẽ là một thách thức.

D: Ông đã từng làm điều này trong cơ thể người trước đây chưa?

C: Chưa, đây sẽ là lần đầu tiên. Trên thực tế, cái này có lẽ sẽ đơn giản hơn. Điều này là nguyên thủy hơn. Rất sơ khai để làm quen.

D: Những cơ thể khác, những nơi khác ông đã đến, họ có gặp những vấn đề mà ông đang giúp đỡ không?

C: Ồ, có chứ. Các vấn đề khác xa. Trên thực tế, các vấn đề của họ, các thách thức của họ, phức tạp hơn nhiều so với những người trên Trái đất đang phải đối mặt.

D: Chúng phức tạp như thế nào?

C: Các hệ sao khác nhau đã chiếm đóng các hành tinh khác, và có các cuộc chiến tranh giữa các thiên hà đang diễn ra. Công việc của chúng tôi khó khăn hơn, bởi vì có những kẻ phản bội. Có những người theo sau chúng tôi, và chúng tôi phải né tránh những xã hội khác nhau này và cố gắng tránh họ trong suốt cuộc hành trình của mình. Họ sẽ tiêu diệt chúng tôi nếu họ bắt kịp chúng tôi.

D: Vậy, ông được yêu cầu đến Trái đất sau khi ông hoàn thành những nhiệm vụ đó?

C: Vâng. Chúng tôi đã thành công.

D: Và ông nghĩ rằng cơ thể này sẽ khác.

C: Ồ, tôi nghĩ vậy. Nguyên thủy hơn, và mong manh hơn. Nhiều cơ thể khác mà chúng tôi đã sống đã có sẵn áo giáp, và rõ ràng là cơ thể con người thì không.

D: Bộ giáp được xây dựng trong cấu trúc cơ thể?

C: Vâng, với những phần phụ thực tế. Chỉ cần thông báo trong giây lát là có thể sử dụng được, bởi vì chúng đã được tích hợp sẵn trong cơ thể. Cơ thể này thì khác, mong manh hơn. Nó có thể bị tổn hại dễ dàng hơn. Và chúng tôi cần sử dụng thành thạo hơn như một phần của các kỹ năng vận động của cơ thể con người này, bởi vì chúng tôi quen với việc làm việc nhanh hơn. Điều này đối với chúng tôi là cực kỳ chậm. Một phần của quá trình là để chúng tôi sống chung với loài người.

D: Khi ông làm điều này, ông có quên tại sao ông đến đây không?

C: Đôi khi, một số người trong chúng tôi quên. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

D: Tôi đã nghĩ rằng ông có thể bị nhiễm, hoặc lấy đi ký ức, khi ông đang sống trong cơ thể người.

C: Tôi không biết nếu sống trong cơ thể con người này thì điều đó có xảy ra không, như là xóa đi những ký ức về lý do tại sao chúng tôi đến. Tôi đoán đó là một cơ hội mà chúng tôi tận dụng. Nó có thể xảy ra, hoặc nó có thể không.

D: Tôi tự hỏi họ có cảnh báo ông khi ông bước vào đây không.

C: Không, họ không.

D: Khi ông hoàn thành cuộc sống này, ông sẽ ở lại Trái đất và làm nhiều hơn nữa, hay ông có biết sẽ làm gì không?

C: Tôi vẫn chưa nhận được lệnh của mình.

D: Tôi nghĩ rằng thật đáng ngưỡng mộ khi thực hiện một thử thách như vậy, bởi vì đó là một thử thách, phải không? (Ồ, vâng.)

Tôi quyết định đưa anh ấy tiến lên trong cuộc sống đó và xem anh ấy đang làm gì. Anh thấy mình đang ở trong một cộng đồng, một “thuộc địa” của những túp lều tròn. Chúng đủ lớn để chứa năm hoặc sáu người, hoặc một gia đình nhỏ. Đây là nơi ông đang dạy. “Một số người giống như tôi, và một số là học sinh.”

D: Có phải những người khác này giống như ông đã nhập vào cơ thể người không?

C: Vâng. Họ được mặc áo choàng như tôi. Các em học sinh còn rất trẻ. Tôi sẽ nói rằng họ khoảng từ mười đến mười bốn, mười lăm tuổi con người. Đã quá muộn để dạy những người lớn hơn, những người lớn. Chúng ta cần những tâm hồn trẻ trung tươi mới. Những người lớn tuổi thì kín tiếng.

D: Họ có tỏ ra phiền phức gì không khi ông đang dạy những đứa trẻ?

C: Không, đây thực sự là những người thân và cha mẹ của những đứa trẻ, vì vậy họ đã cho phép chúng tôi làm điều này, để tiếp tục với dự án.

D: Vậy thì rất tốt. Ông sẽ không gặp sự chống đối nào.

C: Đúng. Nhưng có rất ít người trong số họ cho phép chúng tôi làm điều này. Chúng tôi phải làm trong bí mật. Chúng tôi làm điều đó ở một khu vực rất biệt lập. Chúng tôi không thể tiếp cận các thành phố. Chúng tôi phải tránh xa các đô thị và các thành phố. Họ chưa nhận thức được sự hiện diện của chúng tôi.

D: Ông có nghĩ rằng điều gì đó sẽ xảy ra nếu họ nhận thức được không?

C: Ồ, vâng. Họ sẽ tiêu diệt chúng tôi. Họ sẽ bắt chúng tôi làm tù nhân. Họ sẽ không dung thứ cho chúng tôi. Nếu chúng tôi không bị tiêu diệt, chúng sẽ thử nghiệm chúng tôi, và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra lúc này. Họ sẽ không hiểu sinh lý của chúng tôi. Họ sẽ biết rằng chúng tôi không thuộc về điều này, rằng chúng tôi không phải là con người. Họ sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì, vì những gì họ khám phá ra thì họ sẽ không hiểu, bởi vì nó quá tân tiến. Tôi không biết họ sẽ tìm thấy gì, vào thời điểm này trong thời đại của họ, bất kỳ công dụng thiết thực nào cho chúng tôi.

D: Vậy, bất cứ khi nào ông nhập vào cơ thể vật lý, ông phải thay đổi để có thể tồn tại?

C: Ồ, vâng. Nhiều lắm. Để thích nghi. - Chúng tôi thực sự đang có kế hoạch đưa một số học sinh đi cùng, và sau đó đưa chúng trở lại. Họ cần đi cùng chúng tôi.

D: Ông sẽ đưa chúng đi đâu?

C: Chúng tôi đang đưa chúng trở lại thuộc địa của chúng tôi trên hành tinh của chúng tôi.

Điều này nghe rất giống câu chuyện về thổ dân Úc trong Quyển Hai. Những sinh vật phát sáng đã đến và đưa bọn trẻ đến hành tinh của chúng để dạy chúng nhiều điều mà chúng sẽ truyền lại cho người lớn để cuộc sống của chúng tốt đẹp hơn.

C: Điều đó đã được sắp xếp trước. Họ phải cùng chúng tôi trở về thuộc địa của chúng tôi để được kèm cặp thích hợp. Như vậy an toàn và dễ dàng hơn. Với phương pháp hoạt động mà chúng tôi sử dụng để du hành, chuyện đó chỉ xảy ra trong vòng vài ngày của con người. Có vẻ như chỉ vài tuần nữa là chúng sẽ biến mất. Thực ra, họ sẽ nhận được rất nhiều, rất nhiều bài học trong một khoảng thời gian ngắn mà họ có thể mang theo khi trở về Trái đất trong chuyến trở về của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa một số người trưởng thành đến hành tinh của chúng tôi và cho họ thấy cuộc sống là như thế nào. Đó là trước khi họ quay lại để dạy bọn trẻ. Họ có vẻ thân thiện và hoàn toàn hợp tác với chúng tôi, bởi vì họ biết con cái của họ sẽ giúp đỡ họ nếu chúng được đào tạo đúng cách.

D: Khi ông đưa chúng trở lại hành tinh của mình, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể vật lý của ông?

C: Ồ, chúng tôi tự động trở thành năng lượng như chúng tôi đã từng. Họ sẽ không nhận ra chúng tôi trong hình dạng con người, nhưng họ cũng sẽ phải trở thành năng lượng để tồn tại trên hành tinh của chúng tôi.

D: Điều gì xảy ra với cơ thể vật lý của họ khi họ đi cùng ông?

C: Họ chỉ tạm thời được phi vật chất hóa. Khi chúng tôi mang họ trở lại, chúng tôi tái vật chất hóa họ thành hình dạng con người ban đầu.

D: Tất nhiên, điều đó mang đến câu hỏi: Tại sao ông không thể vật chất hóa một cơ thể cho chính mình?

C: Đó là một điều tốt nên làm, nhưng đó không phải là cách chúng tôi được hướng dẫn. Chúng tôi phải tiếp nhận những cơ thể vừa mới qua đời.

D: Nhưng những đứa trẻ này, cơ thể của chúng có thể phi vật chất hóa.

C: Vâng. Và hơn thế nữa, để có thể làm được điều đó là một phần trong quá trình đào tạo của họ. Bởi vì trong những ngày sắp tới trên hành tinh Trái đất, họ sẽ phải có khả năng biết cách làm điều đó và dạy những người khác cách làm điều đó.

D: Tôi nghĩ rằng phi vật chất hóa sẽ chỉ bốc hơi và phân tán.

C: Không, không chỉ có vậy.

D: Ông có thể giữ nó lại với nhau để nó có thể kích hoạt lại. (Ồ, vâng.) Vậy, ông đưa họ đến hành tinh của ông. Hành tinh của ông như thế nào?

C: Hầu hết nền văn minh của chúng tôi là dưới lòng đất. Nó nằm dưới lòng đất, chúng tôi không có nhiều thứ trên mặt đất. Chúng tôi không tham quan phía trên nhiều lắm, bởi vì bầu không khí đã bị ô nhiễm từ lâu. Chúng tôi thực sự đang tìm kiếm những nơi khác để tái thực hiện.

D: Điều gì đã xảy ra với bầu khí quyển?

C: Chúng tôi đã bị tấn công bởi những phiến quân khác nhau và chúng đã làm ô nhiễm bầu khí quyển của chúng tôi, khiến chúng tôi không thể thở được. Vì vậy, chúng tôi không thể hít thở môi trường đó nữa. Chúng tôi có những ngôi nhà dưới lòng đất. Nó tương tự như Trái đất, nhưng chúng tôi sống trong các vỏ. Chúng tôi có những gia đình không được coi là “gia đình hạt nhân”. Chúng tôi có nhiều tổ tiên, bởi vì chúng tôi sống lâu hơn con người. Chúng tôi sống tương đương với một ngàn năm cuộc sống của con người.

D: Địa điểm này có cách Trái đất một quãng đường dài không?

C: Ồ, vâng. Chúng tôi cách khoảng ba mươi bảy năm ánh sáng.

D: Và ông có thể vượt qua khoảng cách đó một cách nhanh chóng? (Vâng) Và những đứa trẻ này có thể làm điều tương tự.

C: Đúng. Có vẻ như họ chỉ mới ra đi được hai, hai tuần rưỡi.

D: Và ông sẽ dạy những đứa trẻ này dưới lòng đất.

C: Vâng. Họ sẽ hoàn toàn an toàn.

D: Sau đó, khi ông đưa họ trở lại nhà của họ, ông sẽ ở lại và tiếp tục dạy?

C: Vâng, để theo dõi. Chúng tôi sẽ ở đó trong một thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi hy vọng với công nghệ mà chúng tôi mang lại cho họ, họ sẽ có thể vượt qua nó một cách an toàn. Họ sẽ ở dạng con người khi họ làm điều đó; trong khi đó, chúng tôi không thể ở trong hình dạng con người quá lâu. Chúng tôi phải quay về. Thực ra thì chúng tôi phải đi tiếp và thăm các thiên hà khác. Và không chỉ vậy, nếu họ thấy chúng tôi như những sinh vật mà chúng tôi vốn có - vì cuối cùng chúng tôi sẽ hiện thân như cơ thể gốc - thì chính phủ các nước trên thế giới sẽ bắt chúng tôi. Và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra.

D: Ông đang chia sẻ công nghệ gì với những người này?

C: Về cơ bản, làm thế nào để có thể du hành giữa các vì sao. Họ cần phải thực hiện lại. Trái đất sẽ không còn ở đây lâu nữa. Họ sẽ phải đi đến các thiên hà khác và tái thuộc địa hóa. Vì vậy, chúng tôi phải chỉ cho họ cách du hành giữa các vì sao, để làm được điều đó. Và chúng tôi thậm chí có thể cung cấp cho họ những nơi thực tế, có thể, nơi họ có thể tái lập. Chúng tôi có thể cho họ xem. Đó là một phần những gì chúng tôi cần làm để giúp họ tái lập lại cư dân.

D: Vậy, ông đã ở đó với nhóm này trong một thời gian khá dài. (Vâng) Sau đó ông tiếp tục và chuyển sang một nhiệm vụ khác?

C: Chúng tôi đi làm nhiệm vụ khác.

Tôi hỏi liệu anh ấy có nhận thức được cơ thể mà tôi đang nói chuyện với, cơ thể phụ nữ được gọi là “Christine”. Anh ấy nói rằng anh ấy có. Cô là một trong những nhiệm vụ của anh.

D: Ông đã nhập vào cơ thể cô ấy khi còn là một đứa trẻ, hay sao?

C: Không, Christine đã có một trải nghiệm cận kề cái chết.

Thật bất ngờ. Christine đã không đề cập đến nó.

D: Đó là khi nào?

C: Trở lại năm 1991, cô ấy bị rối loạn nhịp tim và cô ấy qua đời, và cô ấy đã chết đi trong vài phút. Cô ấy vẫn chưa chết lâm sàng, vì vậy chúng tôi đã hồi sinh cô ấy vào năm 1991.

D: Nhưng một cách có ý thức, bây giờ với tư cách là Christine, cô ấy dường như không nhớ mình đã trải qua một trải nghiệm chết chóc?

C: Không. Cô ấy đồng ý cho phép điều này xảy ra. Cô ấy đã đồng ý cho phép chúng tôi làm điều này và bước vào.

D: Vậy, linh hồn của Christine ban đầu đã đi về phía bên kia. (Vâng) Nhưng cô ấy vẫn mang những ký ức của tâm hồn ban đầu đó? (Vâng) Bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy có ký ức về tiền kiếp với tư cách là một con người. Là một Druid (là một kiểu người được tôn trọng ở thời kỳ cổ đại), và là một nhà sư, và thổi sáo.

C: Vâng, đó là những kỷ niệm của cô ấy. Chúng tôi đã giữ lại một số điều đó. Đó không phải là ký ức của tôi, chúng là của cô ấy. Một số ký ức vẫn còn nguyên vẹn mà cô đã mang theo.

Điều này có thể giải thích tại sao Christine không đi đến một trong những tiền kiếp mà cô nói rằng cô đã nhớ. Chúng là một phần của Christine cũ, và Christine mới không cần phải truy cập chúng. Hoặc có thể, cô ấy thậm chí sẽ không thể. Dù thế nào đi nữa, chúng đều không liên quan.

C: Hầu hết đó thực sự là một màn khói cho tương lai của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi muốn cô ấy cảm thấy đủ tự tin bằng cách ghi lại những đoạn thông tin nhỏ này trong tâm trí cô ấy. Và điều đó sẽ giúp cô ấy cảm thấy tự tin khi đến gần bà. Mặt khác, nếu chúng tôi nói với cô ấy về tất cả những điều này, nếu chúng tôi đến gặp cô ấy về điều này trước khi cô ấy gặp bà ... thì điều đó sẽ quá sức.

D: Có phải cô ấy muốn rời khỏi cuộc sống này khi cô ấy trải qua cái chết không?

C: Vâng. Mẹ ruột của cô đã qua đời vào năm 1989 và cô muốn ở bên cạnh bà.

D: Ý ông là cô ấy cô đơn, và nhớ bà ấy?

C: Vâng, nhưng không có ý định tự tử nào. Đây là cách chuyển đổi dễ dàng nhất, đây là cách dễ nhất. Cô ấy đã trải qua một số thay đổi lớn về lối sống sau khi mẹ cô ấy qua đời.

D: Vậy, linh hồn ban đầu đang ở với mẹ ở đó.

C: Ồ, vâng, họ rất, rất hạnh phúc.

D: Nhưng Christine không biết điều này một cách có ý thức, phải không?

C: Không. Cô ấy không cố ý.

D: Có ổn không nếu cô ấy biết nó vào lúc này?

C: Vâng. Chúng tôi đã hướng dẫn để cho cô ấy biết. Rằng bây giờ là lúc để cô ấy biết về những điều này. Cô ấy không biết điều này sẽ xảy ra khi cô ấy đến. Cuối cùng, cô ấy sẽ được đưa đến đây, và điều này sẽ xảy ra. Nhưng cô ấy không biết.

Điều chính tôi quan tâm là tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến Christine như thế nào khi cô ấy thức tỉnh. Họ đảm bảo với tôi rằng điều này sẽ giúp giải thích nhiều điều cho cô ấy, và nó sẽ giúp giảm bớt nhiều nỗi sợ hãi phi lý của cô ấy.

D: Vậy, ông đang sống cuộc sống của cô ấy giống như một cuộc sống bình thường, vì vậy cô ấy không biết sự khác biệt.

C: Đúng. Nhưng cuối cùng cô ấy sẽ biết. Cuối cùng, cô ấy sẽ phải quay lại với chúng tôi và học một số công nghệ. Khi trở lại, cô ấy sẽ tham gia cùng với nhiều người giống như chúng tôi, để giúp gia đình nhân loại vượt qua những ngày trong tương lai. Cô ấy sẽ có một vai trò quan trọng trong Trái đất mới.

D: Ông có thể cho cô ấy biết thêm chi tiết về những gì cô ấy phải làm không?

C: Giúp thực hiện chuyển đổi sang chiều không gian tiếp theo. Có một số người sẽ chống lại vì sợ hãi và hiểu lầm và chỉ vì e ngại. Và chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ bạo lực, hoặc cố gắng ép buộc con người làm bất cứ điều gì, vì ý chí tự do. Ý chí tự do được tôn trọng trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ không kiểm soát hoặc quy định về điều đó. Chúng ta phải cố gắng thuyết phục các cá nhân, bởi vì điều đó là vì lợi ích của chính họ để phát triển. Và đó là một phần của quá trình liên quan đến Christine. Cô ấy sẽ phải huấn luyện các cá nhân cách làm điều đó để giúp quá trình chuyển đổi dễ dàng hơn. Điều đó sẽ rất cần thiết.

D: Tại sao chúng ta phải đi vào một thế giới khác?

C: Bởi vì đã đến lúc theo kế hoạch vĩ đại đó. Bởi vì tất cả chỉ là một bài kiểm tra. Đây là một thử nghiệm. Và cuối cùng, nó sẽ đưa mọi người trở lại ánh sáng, trở về Nguồn gốc.

D: Vậy, thế giới sẽ không tiến triển như bây giờ?

C: Không. Cuối cùng, tất cả sẽ đi vào chiều liên tiếp.

D: Tôi đã nghe rất nhiều về điều này từ những người tôi làm việc cùng. - Nhưng ông nói cô ấy sẽ phải đến hành tinh của ông?

C: Vâng. Một cách tạm thời. Để học.

D: Chồng cô ấy sẽ không để ý nếu cô ấy đi?

C: Cô ấy sẽ du hành theo thể linh hồn. Và điều này sẽ xảy ra ngay bây giờ, rằng chúng tôi sẽ làm cho cô ấy biết những gì đang xảy ra. Cô ấy sẽ làm điều này theo cách trung gian, và học theo cách đó. Và khi đến thời điểm thích hợp, cô ấy sẽ có thể bắt đầu làm việc này với những người còn lại trong chúng ta. Trong khi cô ấy không tham gia các lớp học và học tập này, cơ thể có thể được thư giãn và trẻ hóa.

D: Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ để cô ấy phi vật chất hóa như những người khác đã làm.

C: Không. Rõ ràng là cô ấy phải ở trong cơ thể này trong suốt quá trình. Chồng cô ấy không biết. Và không chỉ vậy, mà cho cả gia đình, người thân và những khách hàng của cô ấy trong công việc của cô ấy. Phi vật chất hóa sẽ không có lợi.

D: Tốt, vậy sẽ không làm gián đoạn cuộc sống của cô ấy. Nhưng tôi biết rằng chúng ta đi ra khỏi cơ thể của chúng ta mỗi đêm, và chúng ta du hành một cách thần kỳ mặc dù chúng ta không nhận thức được điều đó.

C: Tất cả thông tin sẽ được phổ biến ở thể vía. Đó sẽ là một lớp đào tạo mở rộng, nhưng nó sẽ trở thành tính cách cố hữu của cô ấy. Chúng ta là một nền văn minh rất, rất, rất từ bi. Và chúng ta đang đi trước nhiều năm ánh sáng về công nghệ. Và không chỉ vậy, mà còn có thể sử dụng và áp dụng tích cực tất cả các đức tính phổ quát.

Họ nói về cơ thể của Christine và tiến hành sửa chữa một số thứ mà họ tìm thấy (một ví dụ là tình trạng tuyến giáp kém hoạt động). “Chúng tôi xâm nhập vào cơ thể cô ấy vào năm 1991, và chúng tôi đưa cô ấy trải qua quá trình thay đổi trao đổi chất vài năm sau đó. Điều này là bắt buộc để chúng tôi có thể tồn tại trong cơ thể. Điều này gây ra một sự biến động trọng lượng lớn. Và nó vẫn như vậy kể từ năm 1993. Cô ấy đã đến gặp nhiều bác sĩ, và không ai có thể tìm ra những gì đã xảy ra với sự trao đổi chất của cô ấy. Kết quả của những gì chúng tôi đã làm với hệ thống của cô ấy vào năm 1993, cô ấy đã bị mắc bệnh viêm phổi, sáu đợt khác nhau. Việc hút thuốc của cô ấy cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Chúng tôi cần yêu cầu cô ấy ngừng hút thuốc. Chúng tôi cần hệ thống hô hấp của cô ấy trong tình trạng tốt hơn nhiều. Cơ thể sẽ được phục hồi và tái tạo”. Sau đó, họ đưa ra hướng dẫn về cách họ sẽ tiến hành điều đó. Vì sự phản kháng của cô ấy, họ sẽ phải làm điều đó từ từ, đặc biệt là loại bỏ mong muốn hút thuốc. Một gợi ý là để cô ấy bận rộn đến mức cô ấy sẽ không có thời gian để nghĩ về nó.

C: Từ năm 1985 đến năm 1991, cô ấy mắc chứng rối loạn ăn uống. Cô ấy biếng ăn. Chúng tôi đã không đến cho đến khi cô ấy tăng 65 pound trong năm tháng, và bị rối loạn nhịp tim và chết. Cô ấy được đưa đến bệnh viện, và cô ấy đã chết trong một lúc. Và đó là lúc chúng tôi đến. Về cơ bản, chúng tôi đã đưa cô ấy trở lại và hiểu rằng chỉ có thể xác của cô ấy mới được đưa trở lại. Linh hồn, Christine, không còn ở trong cơ thể này nữa. Chúng tôi là những gì bà gọi là “bước vào”. Mục đích của chúng tôi là trong sáng và nhân từ.

D: Vâng, tôi quen thuộc với những thứ đó. Và nó thường xảy ra vào thời điểm đau thương. - Nhưng cái chính là chúng tôi không muốn nó làm cô ấy buồn khi phát hiện ra những điều này.

C: Đúng. Chúng tôi không nói với bà về trải nghiệm cận kề cái chết cho đến bây giờ, bởi vì chúng tôi muốn bà biết chúng tôi là ai. Khi bà nói chuyện với Christine trước ngày hôm nay, cô ấy không đề cập đến trải nghiệm cận kề cái chết. - Cô ấy cần hiểu rằng chúng tôi sẽ đến thăm cô ấy trong thể vía. Và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề rèn luyện của cô ấy, các bài học của cô ấy, công việc khóa học của cô ấy và tình bạn của cô ấy. Cô ấy sẽ không có ký ức tỉnh táo nào về những chuyến đi này. Cuối cùng, tất cả sẽ có kết quả, và cô ấy sẽ có thể triệu tập với tất cả chúng tôi trong tương lai rất gần.

Điều khác biệt và bất thường ở phiên làm việc này không phải là thực tế nó là một sự kiện bước-vào. Tôi đã gặp rất nhiều người trong số họ trong suốt sự nghiệp của mình. Mà kiểu bước-vào đã làm cho trường hợp này trở nên độc đáo. Thông thường, một cuộc bước-vào xảy ra khi người đó quyết định rằng họ không muốn ở trong cuộc sống này nữa, vì bất cứ lý do gì. Họ muốn ra đi, nhưng tự tử không phải là một lựa chọn. Tại sao lại phá hủy một phương tiện hoàn toàn tốt trong khi một linh hồn khác sẽ rất vui khi sử dụng nó. Vì vậy, họ thực hiện một thỏa thuận với một linh hồn khác (thường là một linh hồn mà họ biết và có liên hệ) rằng họ sẽ rời đi, và linh hồn đến sẽ tiếp quản thể xác vào đúng thời điểm đó. Không điều gì trong số này được thực hiện với sự tham gia hoặc động cơ có ý thức. Ý thức của một người thường không có chút nghi ngờ rằng bất cứ điều gì đã xảy ra, ngoại trừ việc mọi thứ dường như thay đổi trong cuộc sống của họ.

Linh hồn đưa ra một thỏa thuận rằng nó sẽ thực hiện và hoàn thành bất kỳ thỏa thuận nào mà người này đã có với người khác. Bất kỳ nghiệp nào cũng đều phải trả giá và bất kỳ hợp đồng nào được thực hiện trước khi đến trong cuộc sống này. Người tham gia phải tuân theo những cam kết này và hoàn thành chúng trước khi có thể tiếp tục với những lý do riêng. Đây là một cuộc bước-vào bình thường.

Điều làm cho trường hợp của Christine trở nên khác biệt là linh hồn đến không hề biết cô ấy từ bất kỳ hiện thân nào trước đó. Nó không có mối liên hệ nào với cô ấy. Trên thực tế, nó có rất ít sự sống trên Trái đất trong cơ thể con người. Nó đã được gửi đến bởi một quyền lực cao hơn. Nó vẫn đồng ý với linh hồn của Christine. Phải luôn hiểu rằng những trường hợp này chắc chắn không phải là chiếm hữu, xâm hại hay chiếm đoạt thân xác. Nó luôn luôn được thực hiện với sự cho phép. Rõ ràng, Christine không hài lòng về sự mất mát của mẹ và gần gũi với mẹ cô, và muốn đến và ở bên bà. Với kiểu thái độ này, cô ấy sẽ không sống tốt trong vai trò của cô ấy trong những thay đổi sắp tới của Trái đất. Nó sẽ tốt hơn để cô ấy bước đi. Điều này có nghĩa là linh hồn sau này phải quay trở lại hành tinh khác để tiếp tục trả nghiệp?

Trong một chương khác, người ta nói rằng họ phải vào cuộc và thực hiện những thay đổi để con người có thể chuyển sang chiều không gian mới cùng với sự phát triển của Trái đất mới. Nhưng vì luật chủ yếu (hay chỉ thị chính) về không can thiệp, họ không được phép làm như vậy từ bên ngoài. Vì vậy, một ý tưởng kịch tính và quyết liệt đã được hình thành. Họ sẽ không cố gắng thay đổi Trái đất từ bên ngoài. Họ sẽ được phép làm như vậy từ bên trong. Như cuốn sách này cho thấy, nhiều linh hồn lần đầu tiên đến trực tiếp từ Nguồn.

Những người khác, như Christine, đang được thay thế bởi những linh hồn có công việc là đi khắp vũ trụ và giúp đỡ các hành tinh gặp khó khăn. Những linh hồn này cũng mới đến Trái đất, và do đó không bị sa lầy bởi nghiệp chướng. Một số, xâm nhập vào cơ thể đứa trẻ khi nó còn sơ sinh. Năng lượng của chúng khác đến mức phải thay đổi để đứa trẻ có thể sống sót. Trong trường hợp của Christine, có vẻ như họ không thể bắt đầu từ khi còn bé nữa, vì mất thời gian chờ đợi đứa trẻ lớn lên. Một ý tưởng tài tình, đến như một sự kiện bước-vào và tiếp tục cuộc sống khi trưởng thành. Bằng cách này, mọi phương tiện (cơ thể) có sẵn đều được sử dụng. Nó cho phép nhiều tình nguyện viên hơn tham gia vào thời điểm quan trọng này mà không cần phải lớn lên từ khi còn bé.

Tất cả những điều này đều khiến tôi ngạc nhiên khi tôi khám phá ra chúng thông qua hàng trăm khách hàng của mình. Tôi tự hỏi liệu có những cách khác mà họ đang xâm nhập vào loài người mà tôi chưa phát hiện ra không? Thật tuyệt làm sao khi Nguồn đã tìm ra cách để giúp chúng ta, bất chấp chính chúng ta có muốn hay không.

Annette đang họp với hội đồng phía tâm linh. Cô chưa bao giờ sống trên Trái đất trong một cơ thể vật lý. Cô ấy đã khá hài lòng khi ở lại phía đó, nơi cô ấy là một cố vấn và giáo viên. Bây giờ mọi người đang thảo luận về lý do tại sao cô ấy nên đến Trái Đất. “Họ đang nói về sự thay đổi và cân bằng của năng lượng.”

D: Họ đang nói về sự thay đổi nào vậy?

A: Sự gia tăng rung động của hệ thống này. Có một sự mất cân bằng, và một số năng lượng phải được đặt vào một điểm nhất định để thiết kế lại. Vì vậy, chúng tôi quyết định rằng một phần của chúng tôi phải đi xuống để có thể tập trung năng lượng vào một số khu vực nhất định. Dù người đó ở đâu. Tôi, chuyện này. (Cô ấy có vẻ do dự.) Nó cần thiết. Hội đồng đã xác định rằng chúng ta phải gửi các bộ phận của chúng ta vào thế giới để hoạt động như một kết nối, để năng lượng có thể được vận chuyển thông qua. (Thở dài) Và có khả năng tiếp cận rất nhiều năng lượng, và sau đó, vòng quanh thế giới, và khi có nhu cầu, có thể cân bằng.

D: Loại năng lượng sẽ xoay quanh thế giới? (Vâng) Sẽ là rất nhiều năng lượng. Đó có phải là loại năng lượng mà linh hồn bình thường không thể xử lý? (Vâng) Vì vậy, nó phải là một loại nhất định? Và một người bình thường sẽ không thể làm được điều này?

A: Không, tôi không nghĩ vậy.

D: Đó là lý do tại sao nó phải là kiểu hiện hữu của cô?

A: Vâng, đúng vậy. Bởi vì chúng ta là năng lượng và ... ôi, Chúa ơi, tôi không thể diễn tả được chút nào!

D: Chỉ cần làm tốt nhất có thể.

A: Mỗi người trong chúng tôi đều có, giống như dây rốn hoặc thứ gì đó được kết nối với một phần năng lượng mà chúng tôi đã gửi xuống đây. Và dây rốn đó có thể tiếp cận nguồn năng lượng khi chúng tôi đang ở đây. Vì vậy, năng lượng mà người này có, có thể, thông qua sợi dây, phân tán năng lượng từ chúng tôi đến đây và có thể khiến hành tinh cân bằng.

D: Nhưng nó cần nhiều hơn một người, phải không?

A: Chà, hội đồng có dây rốn cho riêng họ.

D: Vậy, những thứ này ở khắp nơi.

A: Đúng, đúng. Cần thiết phải vậy. Nó đi khắp mọi nơi. Trên thực tế, nó giống như một cái lưới. Giống như trên bản đồ, như mạng tinh thể hoặc kinh độ / vĩ độ.

D: Giống như một mạng tinh thể, và nó được cắm vào nguồn năng lượng vũ trụ này?

A: Đúng, đúng.

D: Cô đã nói điều này rất quan trọng vào lúc này. Điều gì sẽ xảy ra nếu những bộ phận này không đi xuống và cố gắng giữ thăng bằng? Giải pháp thay thế sẽ là gì?

A: Không, nó quá rủi ro. Trái đất sẽ phải trải qua một thời kỳ đình trệ một lần nữa, và điều đó thật không đáng.

D: Điều này có xảy ra trước đây không?

A: Nó đã xảy ra nhiều lần. Những thứ đơn lẻ sẽ ảnh hưởng. Sẽ có một hiệu ứng gợn sóng. Nếu chúng ta để cho Trái đất tự hủy diệt một lần nữa, hoặc trở nên không thể sinh sống được, nó sẽ thay đổi từ tính và điều đó sẽ có hiệu ứng gợn sóng đối với tất cả quá khứ ... Ý tôi là, đối với chúng ta, đó là tất cả cùng một lúc. Nó thay đổi tất cả những gì hiện có và tất cả những gì đã có tại thời điểm này - tại thời điểm này. Không, nó không thể xảy ra một lần nữa.

Vậy, Annette đã được gửi xuống để trở thành một con người vật lý lần đầu tiên trong sự tồn tại của cô ấy. “Vậy khi bạn gửi mảnh ghép này của mình xuống, nó có nhập vào Annette khi còn nhỏ không?”

A: Không, không, không phải khi còn bé. Một em bé thì quá nhỏ. Phải sau đó kia. Đó là một quá trình diễn ra từ từ. Bà có nhìn thấy một sợi quang, một sợi dây hay một sợi dây điện? Vậy bà có các sợi dây nhỏ, bên trong các sợi dây nhỏ, bên trong các sợi dây nhỏ. Đó là kiểu như vậy. Đó là một kết nối nhỏ, và sau đó nhiều hơn nữa sẽ được thêm vào. Dần dần, theo thời gian theo thời gian.

D: Khi cơ thể phát triển?

A: Đúng, đúng, chính xác. Và thay đổi, bởi vì mọi thứ đều cần thời gian. Nhiều thứ cần phải được chuẩn bị. Chúng tôi biết rằng sẽ có các phương pháp điều trị - liên quan đến ADN - được thực hiện vào những thời điểm nhất định. Và do đó, sẽ có nhiều không gian hơn trong các tế bào để có thêm năng lượng.

D: Nhưng có một linh hồn nhập vào cơ thể đứa bé đó.

A: Ồ, vâng. Đúng rồi.

D: Đó có phải là linh hồn giống như linh hồn trong Annette bây giờ không?

A: Vâng! Nhưng nó không ...chỉ là ít hơn. Đó là một tỷ lệ. Ý tôi là, các thuộc tính cơ bản đều giống nhau. Nó giống như một tế bào nhỏ. Và tế bào đó, mặc dù nó rất nhỏ, nhưng có thông tin trong đó. Là cùng một ý tưởng. Vấn đề chỉ là có nhiều hay ít. Bản thiết kế cũng vậy.

D: Chúng ta có thể nói rằng, khi cơ thể trưởng thành, nó có thể chứa nhiều thông tin hơn, nhiều năng lượng hơn?

A: Đúng vậy. Nhiều năng lượng hơn. Đó là những điều chính.

D: Nhiều năng lượng hơn có thể đi vào các tế bào khi cơ thể lớn lên. (Đúng) Điều này không khác so với cách một cơ thể bình thường sẽ phát triển sao?

A: Đúng, đúng. Khác nhau.

D: Vậy một người trung bình không trải qua những điều này?

A: Không, họ không.

D: Tôi đoán cô sẽ nói - họ không “cập nhật hoặc nâng cấp”?

A: Không, đúng vậy. Đúng rồi. Có ... tôi không chắc số lượng, nhưng mỗi thành viên hội đồng đều có một phần ở đây.

D: Và họ đang gửi những mảnh ghép của chính họ, bởi vì đây là điều phải xảy ra ngay bây giờ.

A: Vâng. Cơ thể cô ấy ngày càng khỏe mạnh. Lúc đầu, cô ấy gặp vấn đề về khả năng miễn dịch - bệnh hen suyễn và bệnh chàm - vì cơ thể đang từ chối những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Nhưng bây giờ nó đang tiếp nhận tốt hơn. Cơ thể có trí nhớ, và đó là một vấn đề. Nó không thoải mái với những năng lượng đang được tích hợp vào thời điểm đó. Đôi khi thời gian không thích hợp và do đó, không có sự tương thích tốt giữa năng lượng và cơ thể. Đặc biệt là khi cơ thể còn nhỏ và đang phát triển. Nó phức tạp vì có nhiều khía cạnh đối với con người. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm cho nó suôn sẻ. Một lần nữa, mọi thứ đang xảy ra cùng một lúc. Rất khó để giải thích. Nếu điều gì đó xảy ra vào lúc khác ... thì rất rất phức tạp. Đừng bận tâm; Tôi không thể giải thích nó. Tôi khuyến khích cô ấy cố gắng.

A: Được rồi. Bởi vì thời gian là như nhau - nó giống như một vỏ chuối chưa bóc vỏ và nằm phẳng. Oh! Vỏ táo sẽ tốt hơn! Nếu bạn gọt một quả táo, đó sẽ là một hình xoắn ốc. Vì vậy, dường như có một khởi đầu và một kết thúc, nhưng trường hợp này thì không. ADN là một sự minh họa tốt, bởi vì nó cũng là một hình xoắn ốc. Giả sử ở đường xoắn bên trái, một điều gì đó đã xảy ra khi cô ấy 5 tuổi và nó trở nên trầm trọng hơn về mặt vật lý. Sau đó, kết nối năng lượng sẽ xuất hiện ở đây ... lúc ba mươi.

D: Giống như nó có cùng bước sóng và kích hoạt cùng một loại phản ứng.

A: Đúng vậy. Những gì cô ấy làm bây giờ sẽ ảnh hưởng đến những gì được nhìn nhận khi còn nhỏ. Nếu cô ấy làm cho mình tốt hơn bây giờ, thì đứa trẻ sẽ tốt hơn.

D: Đó là phần tôi luôn cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi luôn nghĩ rằng đứa trẻ đã trưởng thành, nhưng ý cô là nó vẫn tồn tại ở đó.

A: Đúng vậy. Nên, những quyết định cô ấy đưa ra bây giờ là tốt cho cô ấy nếu còn là một đứa trẻ. Nó giống như một đường thẳng. Hmm, không hẳn vậy. Rất khó để tìm một ví dụ minh họa hữu dụng.

Tôi cảm thấy rằng những gì cô ấy đang cố gắng giải thích có liên quan đến lý thuyết về thời gian đồng nhất. Theo khái niệm này, tất cả mọi thứ (quá khứ, hiện tại, tương lai) đều tồn tại cùng một lúc, bởi vì thời gian chỉ là ảo ảnh. Do đó, tất cả đều có thể được truy cập. Đây là những gì tôi đã thành công khi làm, truy cập tất cả các phần khác nhau này. Bằng cách sử dụng phương pháp thôi miên này, chúng ta sẽ đi đến cái mà tôi gọi là “tiền kiếp”, bằng cách thay đổi rung động và tần số của chúng ta để phù hợp với rung động và tần số của khoảng thời gian mà chúng ta muốn thấy. Rất giống như điều chỉnh các kênh radio, hoặc thay đổi các đài truyền hình.

Một ví dụ tương tự được phát hiện thông qua một khách hàng khác. Virginia ngay lập tức nhìn thấy mình trong một khung cảnh rừng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nó có nhiều thuộc tính bất thường khiến nó trở nên khác biệt. Có những tinh thể đủ kích cỡ và màu sắc mọc lên từ mặt đất. Ở giữa một vòng tròn được bao quanh bởi những viên pha lê có một chỗ ngồi. Cô thấy mình là một nam thanh niên ăn mặc hở hang buộc ngang hông. Anh thường xuyên đến nơi này, và coi đó là nơi đặc biệt của riêng mình. Anh ta sẽ ngồi ở giữa những viên pha lê và tận hưởng năng lượng di chuyển trong cơ thể mình. Anh ấy nói đây là cách anh ấy giữ sức khỏe. “Đó là để bảo trì. Nó rất yên bình và tràn đầy năng lượng; rất êm dịu. Bạn có thể cảm thấy tần số. Bạn có thể cảm thấy năng lượng từ các tinh thể đi qua bạn và xung quanh bạn. Các màu sắc khác nhau của các tinh thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Màu vàng là sức khỏe của bạn, là cơ thể của bạn. Màu trắng là tâm trí của bạn. Màu xanh lá cây là để làm sạch. Và màu tím là một năng lượng bảo vệ luôn đi cùng bạn.”

Nơi này ở trên núi, nhưng ngôi làng nơi anh sống ở dưới sông. Ngôi làng bao gồm một số gia đình, và nhà của họ được làm từ các nhánh dệt với nhau. “Chúng tôi thích sống trong gió và cảm nhận thiên nhiên hơn. Chúng tôi không muốn chặn tất cả. Chỉ bảo vệ khi chúng tôi cần. Thiên nhiên nhiên trò chuyện với bạn. Bạn phải lắng nghe. Bạn không thể lắng nghe nếu bức tường quá kiên cố.” Họ được coi là một gia đình lớn, và mọi người đều có công việc của họ, phần của họ.  Phần của anh ấy là chữa bệnh bằng cách mang theo một số năng lượng bên mình. “Tôi đến đó để thu thập năng lượng mà tôi sử dụng cho mọi người; giống như tôi thu thập và mang theo bên mình. Tôi gửi nó đến cơ thể của họ, nơi họ cần. Nó đi vào và di chuyển mọi thứ ... điều chỉnh mọi thứ. “ Anh ấy cũng có kiến thức tự nhiên về các loại thảo mộc. Không ai dạy anh ta cách làm những điều này. “Nó chỉ hiện ra trong đầu tôi, giống như một giọng nói hoặc một bức tranh. Tôi đã tìm thấy vị trí đặc biệt của mình với những viên pha lê trong rừng khi tôi còn nhỏ, rất trẻ. Nó giống như ai đó đã để nó ở đó. Không ai khác đến đó”.

Đó dường như là một cuộc sống lý tưởng, hoàn hảo, cho đến khi tôi đề nghị anh ấy dời đến một ngày quan trọng. Anh ta đột ngột thông báo, “Ngôi làng của chúng tôi đã bị phá hủy. Nước đến ... sông. Quá nhiều nước. Đã cuốn trôi ... đã cuốn sạch mọi thứ. Những ngôi nhà và những con người. Và đá và cây ... mọi thứ trên núi. Bầu trời trở nên rất tối. Chỉ là đã đến lúc rồi.” Anh ấy đã đi đến ngày chết của mình, vì anh ấy đã bị cuốn trôi trong trận lũ.

D: Nó có làm phiền cô không?

V: Tôi vừa mới qua đời. Thay đổi. Mọi người đều thay đổi.

D: Cuối cùng, ý cô là? (Vâng) Để kết thúc một sự tồn tại và đi đến một sự tồn tại khác? (Vâng) Bây giờ cô đang đi đâu?

V: Tôi chỉ đang nổi lên. Cảm giác như tôi đang nghỉ ngơi. Nó rất nhẹ và thoáng mát. Tôi chỉ đang chờ. Tôi không chắc tại sao tôi lại chờ đợi.

Tôi đã cô đọng thời gian và đưa anh ta đi trước, vì vậy chúng tôi có thể tìm ra nơi anh ấy đã đi.

V: Tôi đang trong thế giới linh hồn. Vẫn chưa đến lúc quay lại. Đó là một nơi khác. Mọi người ở đó đều là linh hồn. Không có cơ thể vật chất như chúng tôi đã có trước đây. Chúng tôi đang lên kế hoạch đi đâu cùng một nhóm.

D: Tại sao cô muốn đi theo nhóm?

V: Chúng tôi cần phải đi và giúp đỡ ai đó.

D: Là một nhóm tốt hơn là cá nhân? (Vâng) Cô có biết những người này trước đây chưa?

V: Có, tôi không biết tên của họ, nhưng tôi nhận ra họ. Họ là những người chữa lành. Họ là người bảo vệ. Tất cả chúng tôi làm việc đó. Chúng tôi đi đến nhiều nơi và giúp đỡ những người ở đó. Và sau đó chúng tôi trở lại và ... chia sẻ một nhiệm vụ khác.

D: Có ai cho bạn biết bạn phải làm gì không?

V: Không, chúng tôi tình nguyện. Đôi khi những nơi chúng tôi đến khó hơn những nơi khác. Những nơi, những cơ thể mà chúng tôi phải làm việc cùng.

D: Tại sao khó hơn?

V: Cắt đứt khỏi tập thể. Nhớ rất ít nhiệm vụ chính phải làm. Một vài người trong tâm trí của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần nhớ.

D: Thật là khó nhớ hơn, phải không, khi bạn đi sâu vào thực tế?

V: Vâng, cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi. Tấm màn cho phép chúng tôi đi qua lại dày thêm một lần nữa. Chúng tôi chỉ có những gì chúng tôi mang theo bên mình.

D: Vậy bạn quyết định đi theo nhóm?

V: Vâng, nhiều nơi cần giúp đỡ. Chúng tôi đi đến những nơi quan trọng trước.

D: Những cái nào là quan trọng?

V: Những người có nguy cơ bị diệt vong hoàn toàn. Cần phải có một số người có thể bảo trì mỗi nơi, giúp cho những người ở đó. Chúng tôi phải đào tạo và đảm bảo rằng họ nhận biết được. Nếu họ được mở ra năng lượng mà họ có thể nghe và cảm nhận.

D: Bởi vì những người này không hiểu?

V: Không, họ rất cô lập. Họ đã bị ngắt kết nối.

D: Tại sao họ gặp nguy hiểm.

V: Đang giao tranh. Mất phương hướng. Họ không có giám sát. Họ đã quên mất họ đến từ đâu và họ phải làm gì. Nếu chúng tôi có thể chỉ dạy một người, thì họ có thể tiếp tục từ đó tất cả mọi người sẽ không bị mất phương hướng. Nhiều hơn thì tốt, nhưng một người còn hơn là không có gì. Chúng tôi phải làm điều đó mà không bị cuốn vào các vấn đề hàng ngày và chiến đấu.

D: Có dễ nắm bắt không? (Có) Bạn có sẵn sàng nắm lấy cơ hội đó không?

V: Vâng, tất cả mọi người đều vậy. Đó là điều tốt đẹp hơn.

D: Bạn quyết định đi đâu?

V: Chúng tôi đã đến Trái đất. Có những nơi khác nhau, những khu vực khác nhau. Đôi khi chúng tôi làm việc từ phía trên - chỉ khu vực năng lượng. Chúng tôi trôi nổi, định hướng năng lượng như một nhóm. Những lần khác, chúng tôi có hình dạng, về thể chất. Nó khó hơn. Làm việc dễ dàng hơn từ phía trên, nhưng không hiệu quả. Nó mất nhiều thời gian hơn. Nó hoạt động nhanh hơn nếu bạn đi vào cơ thể.

D: Tại sao vậy?

V: Vì gần gũi hơn. Bạn có thể hướng năng lượng từ một điểm gần hơn. Làm việc từ xa vẫn có hiệu quả, nhưng sẽ khốc liệt hơn khi bạn tiến gần hơn đến những gì bạn đang làm việc.

D: Có ai cho bạn biết cách nào để làm điều đó không?

V: Không, đó là lựa chọn của chúng tôi. Di chuyển theo nhóm hay chúng tôi có thể tự quyết định cho riêng mình. Chúng tôi thường tham khảo ý kiến của nhau trong nhóm.

D: Bạn đã đến Trái đất nhiều lần chưa?

V: Thật không may, nhiều lần rồi. Nó trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi làm việc và làm việc và một số năng lượng ... một số quá nặng nề và quá tiêu cực. Nó tốn nhiều sức lực và nhiều thời gian. Nhưng nếu nó xảy ra - nếu nó tan chảy ra, nó sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thiên hà. Nó không thể được cho phép. Năng lượng làm việc bù đắp những hỗn loạn, những rung động thất thường. Cần hành động để bình tĩnh và giữ mọi thứ lại với nhau.

D: Nhưng bạn không được phép can thiệp, phải không?

V: Không, không trực tiếp.

D: Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể can thiệp.

V: Vâng, nhưng chỉ là chúng tôi không được phép.

D: Vậy bạn sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào?

V: Mỗi người một việc. Giúp hay không giúp là lựa chọn của họ. Hãy là một ánh sáng, là một lực lượng chữa lành. Đào tạo từng người mà họ sẵn sàng. Hy vọng rằng, đào tạo nhiều ánh sáng hơn bóng tối. Làm sáng lên bóng tối; làm dịu những năng lượng tiêu cực.

D: Vậy, đó là lý do tại sao bạn quyết định đến Trái đất, mặc dù điều đó không hề dễ chịu.

V: Vâng, vì đó là cần thiết. Rất nhiều thiên hà, rất nhiều nơi trải nghiệm đang gặp rủi ro. Vũ trụ quan sát; gửi năng lượng để chữa lành.

D: Bạn đã đến các thiên hà khác và trải nghiệm chúng chưa? (Rồi) Ở đó có khác với Trái đất không?

V: Vâng, theo một số cách. Các cư dân khác nhau; năng lượng khác nhau; trí tuệ cao hơn.

D: Bạn cũng có hình dạng vật lý khi đến những nơi đó?

V: Đôi khi. Đôi khi chỉ là năng lượng. Bầu không khí khác nhau tạo ra hình dạng khác nhau.

D: Vậy, bạn không bao giờ biết nó sẽ như thế nào cho đến khi bạn đến đó?

V: Trừ khi bạn đã ở đó trước đây.

D: Nhưng có vẻ như đó luôn là một cuộc phiêu lưu.

V: Vâng, sẽ còn du hành nhiều- nhiều cách để du hành. Một số rất chậm: đi xuồng và chèo. Một số thì đi bằng tàu - với các nguồn điện khác nhau. Một số nhanh hơn những cái khác, nhưng đi bằng các chùm năng lượng là nhanh nhất. Các chùm năng lượng đi từ những vùng xa của thiên hà - chỉ nhảy vào rồi đi. Nó rất nhanh chóng.

D: Vậy, ngay bây giờ, bạn đang quyết định cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình sẽ là gì, nhiệm vụ tiếp theo.

V: Nhiệm vụ, vâng.

D: Và bạn quyết định bạn muốn đến Trái đất?

V: Không hẳn, nhưng cần thiết.

D: Vậy, bạn không thực sự muốn làm điều đó, nhưng bạn cảm thấy mình cần phải làm? (Vâng) Được rồi, bạn có biết rằng bạn đang nói với tôi thông qua một cơ thể vật lý không? (Có) Khi nào bạn quyết định nhập vào cơ thể này?

V: Khi tôi đến đây.

D: Đây có phải là một trong những nhiệm vụ không?

V: Vâng, bạn phải đến với một cơ thể vật chất để làm việc trong vật chất.

D: Và bạn quyết định trở thành cơ thể mà chúng tôi gọi là Virginia? (Đúng vậy) Bạn nhập vào khi nào?

V: Khi cô ấy còn nhỏ.

D: Bạn đã đến khi cô ấy còn là một đứa trẻ?

V: Không, nó đã ở đây rồi.

D: Bạn đã vào cơ thể khi nào?

V: Khi đứa bé muốn rời đi. Nó đã thay đổi ý định ngay lúc đó.

D: Điều đó có được phép không? (Có) Và đứa bé muốn đi. Nói cho tôi nghe về nó đi. Chuyện gì đã xảy ra?

V: Tôi vào. Mất phương hướng ... tại sao tôi lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Người này là ai?

D: Còn linh hồn trong đứa bé ban đầu thì sao?

V: Đứa bé vẫn ổn. Đứa bé đã quay trở lại. Nó không muốn ở đây.

D: Điều đó có thường xuyên xảy ra không?

V: Đôi khi. Thông thường, cơ thể vật chất sẽ chết. Chúng tôi cần một điểm để đến. Ba hoặc bốn năm là một khoảng thời gian dài khi bạn cần làm việc. Tiết kiệm ba hoặc bốn năm là tiết kiệm thời gian khi bạn có việc phải làm - khi bạn có việc phải làm.

D: Đó là lúc linh hồn kia muốn rời đi? (Vâng) Và khi đó bạn đã được phép vào.

V: Vâng. Nó phải được chấp thuận. Chúng tôi không chỉ có quyết định của riêng mình. Hội đồng quyết định xem nó có phù hợp không.

D: Bởi vì không phải là sở hữu. (Không) Nó luôn được thực hiện khi có sự cho phép.

V: Đồng ý, vâng.

D: Đồng ý và cho phép. Và điều này đôi khi xảy ra.

V: Vâng, nhiều hơn bạn nghĩ.

D: Vậy, bạn không cần phải là một đứa trẻ nhỏ học cách đi bộ và nói chuyện.

V: Một sự lãng phí thời gian.

D: Nhưng khi bạn vào cơ thể, bạn không nhớ nhiệm vụ của mình, có đúng không?

V: Đó là sự thật; và khó chịu nhất.

D: (Cười) Tôi luôn nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể nhớ được. (Vâng) Tại sao bạn không được phép nhớ?

V: Sẽ rất bất lợi cho nhiều người ở đây nếu họ biết. Để bắt đầu từ các mục tiêu, mục đích, việc học tập có nghĩa là phải xảy ra ở đây.

D: Bạn không nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi nghĩ “Ồ, tôi có một bài tập. Tôi biết lý do tại sao tôi ở đây và tôi có thể làm được điều đó.”

V: Chỉ là không muốn những người khác ở đây biết chúng tôi có nhiệm vụ hoặc chúng tôi đến từ đâu, làm thế nào chúng tôi đến đây. Không phải ai cũng cởi mở như bạn. Kế hoạch là rất lớn. Khi nào bạn ở đây, bạn là một hạt cát trên bãi biển có kích thước bằng Trái đất. Bạn có biết bao nhiêu viễn cảnh về vũ trụ. Tuy nhiên, mỗi hạt cát đều có nghĩa là có ảnh hưởng. Không phải mọi người ai cũng nhớ.

D: Bạn có nghĩ rằng đã đến lúc mọi người bắt đầu thức dậy và nhớ không?

V: Vâng, điều đó là cần thiết. Đó là cách duy nhất để Trái đất tồn tại và tiếp tục - là nhiều người phải nhớ. Có rất nhiều người quay lại để giúp ký ức thức tỉnh.

D: Nhiều người trong số những người sắp tới đã không sống nhiều đời trên Trái đất, phải không?

V: Đúng là như vậy. Đây là một nơi khó khăn. Bạn có một nhiệm vụ, và không có nhớ gì cả, không có gì là quen thuộc. Rất ít người có thể nhận ra nhau ở một mức độ nào đó, mà lại không thực sự biết nhau. Cần nhiều nỗ lực để đánh thức, để mở các tế bào hơn. Nó không phải lúc nào cũng có nghĩa là như vậy.

D: Tôi biết nhiều loài trong các bạn trở nên chán nản đến mức họ muốn thoát ra; họ muốn rời đi vì điều đó rất khó.

V: Điều đó cũng gây khó chịu. Để quay lại bên này, và nghĩ, “Ồ! Tại sao tôi không làm điều đó khi tôi ở đó? Chúng ta phải bắt đầu lại!” Bạn luôn ảnh hưởng đến ai đó theo một cách nào đó. Vì vậy, một cái gì đó đã được hoàn thành, nhưng không nhiều như có thể. - Thật lãng phí thời gian. Thời thơ ấu - cơ thể lớn hơn thì sẽ tốt hơn.

Tôi biết tôi không cần phải gọi ra tiềm thức. Tôi biết cách nó trả lời những câu hỏi mà tôi đã giao tiếp với nó. Nó nói rằng tất cả đều ổn cho Virginia khi biết về những điều này và có thông tin này vào lúc này. “Cô ấy muốn biết. Cô ấy cũng khó chịu. Nhiều khả năng - nhiều, nhiều kiếp sống đi giúp đỡ - khả năng chữa lành tuyệt vời. Cô ấy nên được chữa lành - mỗi người một việc. Trái đất phải được chữa lành. Năng lượng phải được đưa vào. Mọi người phải được đánh thức.” Sau đó tôi hỏi về kiếp trước mà cô ấy đã gặp.

D: Nghe có vẻ như là một nơi kỳ lạ, nơi mà tất cả các tinh thể đều mọc trên mặt đất.

V: Những viên pha lê là từ một con tàu. Con tàu đã bị bỏ lại ở đây.

D: Vậy, đó là một thời gian dài trước đây? (Vâng) Chúng vẫn tồn tại chứ?

V: Vâng, chúng đã tăng lên gấp bội. Nơi này vẫn còn đó. Tôi cảm thấy nó được che phủ. Dòng sông, lũ lụt, những trận lở đất. Vẫn ở đó, nhưng không nhìn thấy. Các tinh thể có năng lượng rất mạnh.

Phiên làm việc này giống như một luận chứng cho một trong những lớp học của tôi, và Virginia được chọn một cách ngẫu nhiên. Tôi không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong một lớp học, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi những thông tin nâng cao được phép đưa ra. Tôi hy vọng nó sẽ mang lại lợi ích cho những sinh viên đang tập trung quanh cơ sở quan sát. Đây là một trường hợp khác với trường hợp của một linh hồn nhập vào một cơ thể đã bị bỏ trống khi linh hồn của nó rời đi. Nếu có thể, họ không muốn lãng phí một phương tiện đang hoàn toàn tốt. Và nó sẽ tiết kiệm thời gian quý giá nếu linh hồn nhập vào sau khi cơ thể đã trải qua giai đoạn phát triển và điều chỉnh ban đầu.

MẪU GHI CHÉP TẠI ASHRAM TRONG BAHAMAS

Vào tháng 4 năm 2007, tôi được mời đến nói chuyện tại Sivananda Ashram trên Đảo Thiên đường ở Bahamas. Tôi đã nói chuyện ở đó nhiều lần tại Khóa huấn luyện của các giáo viên Yoga, và tôi thực sự thích được ở cùng với những người hiền lành này. Trong chuyến đi này, tôi đã mang theo bản thảo thô của cuốn sách này để làm việc, vì tôi biết mình sẽ có thời gian sống ẩn dật, hoàn toàn không tiếp xúc với truyền hình, máy tính và điện thoại. Tôi đã tổng hợp hầu hết các tài liệu cho cuốn sách, nhưng tôi cũng có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Tôi ngồi trên mái hiên nhỏ trong căn nhà gỗ nhỏ của mình, dưới rặng dừa, nhìn ra những con sóng êm đềm đầy mê hoặc đang vuốt ve bãi biển. Tôi đang cân nhắc về chủ đề tôi sẽ nói ở ngôi đền vào đêm hôm đó, thì từ ngữ bắt đầu tràn ngập trong não tôi. Ai là nhà văn sẽ biết ý này của tôi là gì. Tôi chộp lấy một cuốn sổ và cố gắng chép lại chúng trước khi chúng biến mất vào trạng thái lấp lửng.

Khi tôi viết cuốn sách này và ghép hàng trăm mảnh ghép lại với nhau mà tôi đã thu được qua nhiều, rất nhiều buổi, tôi bắt đầu hiểu được thông điệp cơ bản mà “họ” muốn truyền đạt. Nó quá lớn để đi qua chỉ một người. Để có được câu chuyện, lý thuyết, khái niệm, bất cứ điều gì có thể gọi, với tôi một cách trọn vẹn, nó phải được đưa ra từng mảnh thông qua nhiều người. Tôi là người phải ghép các mảnh ghép lại với nhau. Riêng chúng thì thú vị, nhưng cùng nhau nó tạo thành một bức tranh tuyệt vời. Chắc chắn là có một kế hoạch để cứu nhân loại, và nó có phạm vi lớn hơn bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng được.

Sau sự phát triển của bom và năng lượng hạt nhân vào cuối những năm 40 và đầu những năm 50, một lời kêu gọi đã vang lên khắp vũ trụ. Điều này được thể hiện rõ ràng khi có nhiều người nhìn thấy UFO vào thời điểm đó. Họ nói rằng sự phát triển đó và vụ nổ đã thu hút sự chú ý của họ, và họ phải đến để xem hành tinh nguyên thủy này đã ra làm sao. Họ biết rằng chúng ta sẽ không thể xử lý được. Và với khuynh hướng bạo lực của chúng ta, chúng ta rất có thể sẽ hủy diệt hành tinh của mình. Điều này không thể xảy ra. Nó sẽ gây ra hiệu ứng gợn sóng có thể cảm nhận được khắp vũ trụ, và sẽ phá vỡ các hành tinh và chiều không gian khác. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn nó và kiểm soát nó mà không đi ngược lại chỉ thị chính của sự không can thiệp?

Hành tinh này ngày càng trở nên tiêu cực hơn, những người sống ở đây hàng trăm kiếp sống, ngày càng chồng chất thêm nhiều nghiệp chướng. Họ đã không giải quyết và bị mắc kẹt. Nếu họ không thể giải quyết vấn đề của chính mình, họ chắc chắn không thể giải quyết và ngăn chặn bạo lực, chiến tranh và các vấn đề sinh thái của hành tinh chúng ta. Miễn là chúng ta đi theo con đường của riêng mình và không làm hại ai khác ngoài bản thân mình, họ không có lý do gì để can thiệp. Chúng ta có ý chí tự do và họ chỉ có thể bất lực nhìn chúng ta chìm sâu hơn vào tiêu cực. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Việc phát minh ra năng lượng nguyên tử đã nhấn nút hoảng sợ và điều gì đó sẽ phải được thực hiện. Nhưng điều gì đó không thể đi ngược lại chỉ thị chính của việc không can thiệp. Ngay cả khi nó là vì lợi ích của chúng ta, họ không thể vào và ngăn chặn nó.

Quyết định đã được thực thi. Nếu họ không thể giúp đỡ từ bên ngoài, họ có thể giúp đỡ từ bên trong. Lời kêu gọi dành cho những tình nguyện viên sẵn sàng đến và sống trong một cơ thể vật chất, như một con người, bởi vì những người này không sống trên Trái đất trước đây, họ đã không tích lũy nghiệp. Họ có một năng lượng tích cực thuần khiết và mạnh mẽ đến trực tiếp từ Chúa, từ Nguồn. Họ sẽ phải rất cẩn thận để không bị cuốn vào thế giới và tạo nghiệp. Nhiều người được che chắn để bảo vệ họ khỏi mối nguy hiểm rất thực tế này. Họ muốn làm công việc của mình là giới thiệu và lan tỏa năng lượng tích cực để chống lại và xua tan tiêu cực. Sau đó, họ có thể trở về “nhà” của họ. Tôi đã đề cập đâu đó ở những nơi khác trong cuốn sách này về ba làn sóng tình nguyện viên mà tôi đã phát hiện ra trong ba mươi năm làm việc này.

Thời gian là điều cốt yếu vì chúng ta đang tiếp cận sự ra đời của Trái đất mới. Bây giờ, không còn thời gian để chờ đợi tình nguyện viên phát triển từ một đứa bé thành một người lớn. Vì vậy, tôi thấy họ đang nhập vào cơ thể của những người trưởng thành còn sống, chủ yếu là vào thời điểm họ có Trải nghiệm cận tử. Đây không phải là sở hữu, mà được thực hiện với sự đồng ý và hiểu biết đầy đủ của linh hồn đang thoát ra. Đây là một phiên bản khác của trải nghiệm bước-vào truyền thống. Rất thông minh. “Họ” quyết tâm cứu chúng ta và hành tinh xinh đẹp của chúng ta bất chấp chúng ta muốn gì. Một cách tuyệt vời để đi vòng qua chỉ thị chính. Họ không can thiệp nếu họ có sự hợp tác của tất cả các linh hồn tham gia.

Trái đất là một sinh vật đang kêu gọi được cứu. Nó đang cố gắng loại bỏ những kẻ xâm lược bằng cách tự làm sạch: lũ lụt, sóng thần, động đất, núi lửa phun trào. Tất cả đều là những tiếng kêu cứu. Giống như thể Trái đất đang tự đào thải nghiệp của chính nó, trước khi nó tái sinh vào một sự tồn tại khác. Một môi trường mới nguyên sơ, đẹp đẽ, hoàn hảo, nơi nó có thể bắt đầu lại một lần nữa, và cùng với đó là những người có khả năng điều chỉnh những rung động và tần số mới để tạo ra một thế giới mới.

Thế giới cũ đang hướng tới sự hủy diệt. Tuy nhiên, nó không phải là sự hủy diệt hoàn toàn về mặt vật lý đối với bản thân hành tinh, bởi vì điều đó sẽ gây ra sự gián đoạn trong trường dao động của các hành tinh và chiều không gian khác trong vũ trụ. Vì vậy, Trái đất đã chọn tách ra thành hai thế giới, để lại những người muốn tiếp tục sống trong sợ hãi và bạo lực trên Trái đất “cũ”. Và tạo ra một ngôi nhà “mới” cho những ai muốn tiến bộ và phát triển. Hai loại không còn có thể sống cạnh nhau trên cùng một hành tinh. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Vì vậy, rung động và tần số phải được thay đổi.

Mọi thứ đều là năng lượng. Mọi thứ đều rung động ở các tần số khác nhau. Ngay cả đá, đồ đạc, v.v. cũng rung động, nhưng ở tần số dày đặc hơn, thấp hơn nhiều. Miễn là mọi thứ và mọi người trên Trái đất đều dao động ở cùng một tần số thấp, chậm thì mọi thứ sẽ giữ nguyên. Tần số phải được nâng lên để Trái đất có thể tách ra và đi vào một chiều không gian mới. Điều tương tự cũng xảy ra với các cơ thể Trái đất của chúng ta. Chúng ta học các bài học của mặt phẳng vật chất này, chúng ta có thể “tốt nghiệp” đến một chiều không gian khác cao hơn về mặt tinh thần, và không phải quay trở lại trường Trái đất. Chúng ta có thể tiến bộ, bởi vì chúng ta sẽ phát triển vượt bậc hơn ngôi trường Trái Đất này. Vì vậy, bản thân Trái đất đã sẵn sàng để “tốt nghiệp”, rời bỏ những gì quen thuộc, nguyên trạng và tiến lên một cái gì đó cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, Trái đất mới không có con người và sự sống dưới nhiều dạng đa dạng mà sẽ giống như một ngôi nhà trống. Chỉ là bốn bức tường không có linh hồn bên trong. Cần phải có một cách để con người cũng tiến hóa để họ có thể đi cùng Trái đất. Con người cũng sẽ phải nâng cao sự rung động của họ. Điều này nói thì dễ hơn làm, nếu xét đến việc nhân loại đã bị mắc kẹt ở đây bao nhiêu thiên niên kỷ. Vậy là tôi đã hiểu. Nghiệp chướng mà họ có trước khi đến thế giới này sẽ để lại cho Trái đất “cũ”. Đó là nơi mà nghiệp sẽ tiếp tục tồn tại. Nó không có phần trong Trái đất mới.

Những tình nguyện viên này đến từ một nơi chưa bao giờ biết đến bạo lực, hận thù và sợ hãi. Họ đang mang rung động tích cực đó đến Trái đất vào thời điểm này. Giống như “hội chứng một trăm con khỉ”. Nếu chúng ta có thể có đủ người mang theo rung tích cực, nó sẽ làm lu mờ và giảm bớt rung động tiêu cực. Nó sẽ xóa sạch hoặc làm giảm tác dụng chỉ bằng những con số tuyệt đối. Trong một phiên làm việc, tôi đã hỏi về những thảm họa hiện tại, nơi hàng ngàn người đang chết và rời khỏi hành tinh. Tôi được biết là họ đã hoàn thành công việc ở đây và đã tình nguyện rời đi để nhường chỗ cho những người mới đến. Vậy là tôi đã hiểu. Họ đang tạo chỗ cho nhiều tình nguyện viên hơn với năng lượng tích cực bước vào. Chúng ta có thể chinh phục bằng những con số tuyệt đối.

Khi đã đạt đến khối lượng tới hạn, và có đủ số người thành công trong việc nâng cao các dao động và tần số, thì Trái đất mới sẽ được sinh ra. Đây là kế hoạch giải cứu thế giới. Tất nhiên, bản thân mọi người cũng không nhớ rõ lý do họ đến vào thời điểm này. Và đó là cách nó phải như vậy. Họ sẽ làm tốt vai trò của mình. Những thứ vẫn còn chìm ngập trong tiêu cực sẽ ở lại Trái đất cũ với những gì họ đã tạo ra. Đến khi họ nhận ra điều gì đó đang xảy ra thì đã quá muộn. Họ không thể thay đổi tần số và độ rung đủ nhanh để đi theo. Nó phải là một việc từ từ, nếu không sẽ là quá đau đớn cho cơ thể vật lý để xử lý. Do đó, sự tách biệt xảy ra, hai Trái đất tách ra và sự sống đi theo những con đường riêng biệt của nó: tích cực và tiêu cực.

Tôi đã phát hiện ra nhiều người trong số những tình nguyện viên này sống một cuộc sống bình lặng và khiêm tốn. Họ không tạo ra sự chú ý. Họ ảnh hưởng theo những cách tinh tế thầm lặng. Trong phiên làm việc, nhiều người trong số họ được cho biết họ ở đây chỉ để “ở”. Họ chỉ ảnh hưởng đến người khác bằng sự hiện diện của họ và ánh hào quang mà họ toát ra. Nó liên kết với những người khác mà không cần nỗ lực từ phía họ, và nhiều người được giúp đỡ bằng cách hiện diện hoặc chạm vào cơ thể của họ. Rất đơn giản và rất sâu sắc. Sẽ không có bất kỳ nỗ lực kịch tính anh hùng nào để cứu thế giới của chúng ta. Nó sẽ xảy ra bởi sự hiện diện và chạm vào đơn giản của những cá nhân yêu thương, không ích kỷ.

Chương 35
HỒI ĐÁP LỜI THỈNH CẦU

Khi Anna tiến vào trạng thái thôi miên, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là mọi người đang làm việc, họ đang xây dựng một tòa tháp bằng vàng rất cao. Cô ấy nói rằng công trình này được xây dựng cho các vị thần. Cô ấy mô tả: “Nó tương tự như một kim tự tháp, nhưng hẹp hơn, cao hơn. Những phiến đá bằng vàng, tương tự như gạch lát đang được ốp bên ngoài”. Các khối vàng hình vuông có kích thước khoảng 25 - 30 * 25 - 30 cm, trông rất bóng bẩy và được trang trí họa tiết. Những người da vàng, người Ai Cập hoặc người Babylon, mặc áo dài màu trắng thon gọn. Họ có giàn giáo để họ có thể gắn các phiến vàng hình vuông.

D: Bạn nói rằng tòa tháp được xây dựng cho các vị thần? (Đúng) Bạn nghĩ điều này có ý nghĩa gì?

A: Đó là những người đến từ một nơi nào đó khác. Cư dân ở đây đã được kể về những đấng thần linh này, và họ không phải lúc nào cũng nhìn thấy những vị thần đó, nhưng họ đã được chỉ dẫn rằng họ phải xây dựng tòa tháp.

D: Tòa tháp được xây dựng với mục đích gì?

A: Phục vụ mong muốn kết nối của các vị thần. Họ muốn có một tòa tháp.

D: Bạn có biết ai đã nói với họ rằng họ phải xây dựng tòa tháp này cho các vị thần không?

A: Có cảm giác rằng các linh mục hoặc những người đã tiếp xúc trực tiếp. Ai đó có các bản kế hoạch hoặc thiết kế và họ đang bắt buộc những người này làm theo các chỉ dẫn.

Tôi yêu cầu cô ấy mô tả về bản thân. Cô là một chàng trai trẻ đi dép bằng vàng, mặc áo choàng ngắn màu trắng và đeo một cái thắt lưng vàng. Tóc cô ấy sẫm màu với những lọn tóc màu ánh bạc. Cô bỗng hoảng hốt khi phát hiện ra mình có đôi cánh bằng vàng to khổng lồ gắn sau lưng. “Chúng là của tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao tôi lại có cánh. Chúng to rộng, và thật đẹp!” Cô nhận thấy mình có một chiếc vòng cổ bằng vàng có đính một viên ngọc màu xanh đậm. “Ồ! Trên thắt lưng vàng cũng có châu báu. Chúng trông giống như đồ trang sức, nhưng thật ra là các nút bấm hoặc thiết bị, giống như các mặt số và bộ điều khiển. Tôi cũng đang đeo một cái mũ sắt. Nó không chỉ là một vật trang trí.

Nó giống như một cái máy phát tín hiệu. Nó phục vụ cho một mục đích nào đó. Tôi đang đứng trên gờ của tầng cao của một tòa tháp ở phía đối diện với tòa tháp mà họ đang gắn các phiến vàng. Xung quanh tôi không có gì cản trở tầm nhìn. Tôi đang quan sát những công việc họ làm và báo cáo tiến độ. Tôi phải đảm bảo sự chính xác, bởi vì mỗi miếng vàng, mỗi phiến vuông, phải được đặt chính xác vào đúng vị trí và đúng thứ tự. Điều này rất quan trọng, bởi vì đây là một cái máy phát điện. Nó liên quan đến cách thức mà dòng năng lượng di chuyển từ mặt đất lên đến tòa tháp và ra thoát ra phía trên đỉnh. Có chóp nhọn hình nón sẽ được đặt ở trên cùng và năng lượng di chuyển theo hình tròn xoắn ốc hướng lên trên tòa tháp. Và mỗi phiến vàng sẽ được kích hoạt hoặc bật sáng. Bằng cách nào đó, các phiến vàng giúp năng lượng lưu thông; dịch chuyển, và khuếch đại. Mọi thứ phải thật chính xác.”

D: Bạn đã đề cập rằng có ai đó đang chỉ bảo cho những người này để họ biết phải làm những gì.

A: Những người đó ở đây một thời gian ngắn; họ không ở đây lâu. Một số sẽ ở lại lâu hơn. Để hướng dẫn; để giúp truyền bá kiến thức; để đem tới một số công nghệ có thể giúp những cư dân ở đây. Họ đã yêu cầu sự trợ giúp. Đó là công nghệ đơn giản, nhưng nó sẽ giúp thay đổi cuộc sống của họ.

D: Và bạn đang giao tiếp với họ, đang báo cáo tiến độ? (Đúng) Vậy tại sao họ cần thiết bị liên lạc lớn hơn này?

A: Khi chúng tôi rời đi. Sẽ có một số ở lại. Họ sẽ có thể sử dụng suy nghĩ của mình và truyền tải chúng hoặc gửi chúng đi để tiếp tục liên lạc thông tin.

D: Vậy thì thông tin và báo cáo tiến độ mà bạn đang gửi đi không phải gửi về nhà sao?

A: Nó được truyền tới một nơi nào đó. Nó không liên quan đến những người trên hành tinh này. Nó đang truyền ra khỏi đầu của tôi tới đâu đó phía trên kia.

D: Vậy đây không phải là quê hương của bạn.

A: Đây là một dự án mà tôi đang tham gia, nhưng đây không phải là quê hương của tôi.

D: Bạn có phải là một trong những người sẽ ở lại?

A: Không. Tôi chỉ đang quan sát. Tôi phải theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện như thế nào. Những người khác đang thực hiện phần việc của họ như thế nào.

D: Khi việc này hoàn thành, bạn sẽ làm gì sau đó?

A: (Cười thầm) Tôi phải rời đi. Chúng tôi đã từng làm công việc này trước đây rồi.

D: Ở nơi này ư?

A: Không, ở những nơi khác. Chúng tôi đến với một nhóm người. Và có những người có tầm vóc rất cao có nhiệm vụ giao tiếp với cư dân. Họ hòa nhập và chia sẻ, dạy dỗ và hướng dẫn, bởi vì họ có kỹ năng làm những việc đó. Họ dạy bất cứ điều gì thiết yếu. Các thế giới khác nhau có các tiêu chí khác nhau. Một số thế giới đã sẵn sàng cho sự phức tạp hơn, cho nhiều công nghệ hơn, cho sự cân bằng hơn.

D: Những người tiến bộ hơn nghĩ gì khi bạn đến?

A: Họ biết ơn vì họ đã được dạy về chúng tôi. Có nhiều cấp độ giảng dạy khác nhau. Những người tiến bộ được dạy về thế giới khác, về khoa học, về tinh thần bất tử, về ngôn ngữ, về tâm trí. Và họ là những người được ban tặng các công cụ để giúp đỡ những người dân thường. Những người này, sự xuất hiện của họ được coi là những vị thần.

D: Những người tiến bộ hơn có coi bạn như những vị thần không?

A: Không. Chúng tôi liên lạc với những linh hồn tiến bộ và họ biết chúng tôi sẽ đến. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi cho họ thời gian để chuẩn bị, nhưng cách duy nhất để họ có thể giao tiếp với những người khác là gọi những vị khách là “Thần”, vì đó là cách của họ.

D: Vậy ở những nơi mà bạn đến từ đa thế giới, bạn có phải tạo ra một thiết bị liên lạc như thế này không?

A: Chúng hơi khác một chút. Một số thế giới, năng lượng rõ ràng hơn. Có những thứ giống như những vòng xoáy được sử dụng. Thiết bị mỗi nơi một khác.

D: Vậy có một số người, nhiệm vụ của họ là ở lại và giúp đỡ hành tinh, hoặc là người dân trên hành tinh đó?

A: Họ có ý định ở lại một thời gian và đôi khi họ cố tình gieo mầm sự sống, để những thực thể nguyên thủy có thể sinh sống.

D: Để tiếp tục công việc. Những người ở lại đó có biết cách sử dụng thiết bị liên lạc không?

A: Những người được lai tạo - người lai - sẽ biết sử dụng ở một độ tuổi nhất định. Chương trình được kích hoạt và họ biết phải làm gì.

D: Tôi tưởng rằng thiết bị vận hành tự động và liên tục thu thập thông tin.

A: Nó liên tục thu thập thông tin, nhưng có một sự khuếch đại bổ sung mà những thực thể khác này dẫn nhập vào. Nhưng nó chỉ tồn tại chừng nào năng lượng vẫn giữ được sự thuần khiết.

D: Điều gì xảy ra nếu năng lượng không còn thuần khiết?

A: Tín hiệu bị suy yếu và bị biến dạng theo thời gian ngoài không gian. Có những địa điểm họ duy trì được tín hiệu lâu hơn, vì vậy những kiến thức được truyền dạy có cơ hội lan tỏa mà không bị biến dạng. Ở những nơi khác, sự biến dạng diễn ra nhanh chóng, đó là lý do tại sao một số người phải ở lại lâu hơn. Họ chỉ rời đi khi họ cảm thấy mình đã thiết lập được điều gì đó.

D: Vậy bạn có truyền lại kiến thức về cách mà các nhóm hoặc những người đang sử dụng và xử lý thông tin không?

A: Có, nó như một bản báo cáo về sự tiến bộ nhanh chóng của họ; cách họ sử dụng những thông tin mà họ được cung cấp; cho dù họ xem đó là sự thiêng liêng hay quý giá hoặc thậm chí là họ xuyên tạc nó. Nó giống như một cuộc thử nghiệm; một sự học hỏi, nghiên cứu, đối với các dạng sống của thế giới này.

D: Sau đó, bất cứ khi nào những người hướng dẫn rời đi, điều gì sẽ xảy ra với thiết bị liên lạc đó?

A: Nó hoạt động trong một khoảng thời gian vì nó sử dụng năng lượng của hành tinh. Chính những biến dạng của con người đã làm thay đổi năng lượng của hành tinh trong khu vực đó, điều đó là làm sai lệch tín hiệu. Đó là lý do tại sao trong tâm trí người dân họ như được định hình sẵn rằng nơi này rất linh thiêng. Miễn là sự thiêng liêng đó được gìn giữ, thì các tín hiệu sẽ truyền đi. Nhưng khi con người trở nên tha hóa, biến chất, và bắt đầu làm ô nhiễm năng lượng của sự thiêng liêng, nó bắt đầu làm biến dạng năng lượng trong quá trình truyền tải. Và khi sự truyền tải đó trở nên quá yếu ớt, những người khác phải đến và làm lại tất cả ở một địa điểm khác.

D: Thiết bị đầu tiên có còn tồn tại không hay nó đã gặp vấn đề gì đó rồi?

A: Nó vẫn còn, nhưng vì sức sống của năng lượng biến mất đã làm thay đổi diện mạo của cấu trúc của nó theo thời gian. Nó trở thành một cấu trúc chết. Vàng bắt đầu tan biến. Bằng cách nào đó mà năng lượng yếu dần, và những gì còn lại chỉ là đá, như một bộ xương vậy. Như kiểu làn da cứ dần tan biến mất đi và những gì sót lại chỉ là một bức tượng.

D: Vậy thì nếu sau này ai đó nhìn thấy thiết bị này họ sẽ không biết được công dụng của nó là gì.

A: Đúng vậy, và họ cũng sẽ không biết trạng thái ban đầu của nó trông như thế nào.

Điều này khiến tôi băn khoăn về các kim tự tháp và các di tích cổ khác. Người ta nói rằng Đại kim tự tháp đã từng có một viên đá vàng. Khi năng lượng thay đổi, liệu chúng có chuyển hóa thành những tượng đài đá đơn thuần để che đậy mục đích thực sự của chúng?

D: Vậy là bạn không đến từ nơi đó. Bạn đến từ đâu?

A: (Cô ấy mỉm cười.) Tôi đến từ các vì sao; từ một thế giới vàng. (Thì thầm) Thế giới vàng. Đó là một thế giới có nhiều mặt trời, cụ thể là có năm mặt trời trong thế giới của chúng tôi.

D: Điều đó có tạo ra vấn đề gì với bức xạ không?

A: Không, bởi vì chúng tôi thay đổi hình dạng của mình. Chúng tôi không cần phải có thể chất. Các mặt trời giống như vật chất plasma và bức xạ của chúng là tri thức. Ở đó, mặt trời không tỏa nhiệt. Chúng tỏa ra ánh sáng, nhưng ánh sáng của mặt trời được ban tặng vì kiến thức. Kiến thức là ánh sáng của mặt trời. Đó là một thế giới rất tươi sáng.

D: Có nghĩa là bạn không cần một cơ thể vật lý trong thế giới đó.

A: Ta không cần có, nhưng ta vẫn có thể mặc lên mình bất cứ kiểu cơ thể nào nếu ta muốn.

D: Vậy trong trạng thái bình thường thì bạn trông như thế nào?

A: (Thở dài) Đó là một trường năng lượng trông hơi giống một con sứa. Thay vì các xúc tu, thì chúng tôi có các trường điện từ lấp lánh và chúng tỏa ra khi giao tiếp. Một số người trong chúng tôi giữ những hình dạng đó, nhưng chúng tôi có thể thay đổi. Chúng tôi có thể biến thành bất cứ thứ gì chỉ bằng ý nghĩ. Chúng tôi có thể là bất cứ thứ gì, điều đó rất vui. Chúng tôi còn có thể lựa chọn mọi hình dạng và thử nghiệm chúng, bởi vì kiến thức mà các mặt trời trao cho chúng tôi là để làm điều đó. Không có giới hạn nào cả. Nó luôn luôn thay đổi. Là một thế giới của sự biến động, của điều kỳ diệu và sự giao tiếp có tính chất phi thường.

D: Địa hình ở một nơi như thế sẽ trông như thế nào?

A: Nó nhấp nhô. Có những thứ trông giống như những ngọn núi, những đỉnh núi, nhưng chúng lại chuyển động như những con sóng tần số. Chúng đến và đi, chúng nổi lên và chúng hạ xuống.

D: Nơi đó có cây cối hay thảm thực vật nào không?

A: Không trừ khi chúng tôi cần đến nó cho nhu cầu làm đẹp. Đó là những bức tranh luôn thay đổi, và đó không phải là thế giới của con người.

D: Sau khi bạn rời đi để thực hiện một nhiệm vụ, bạn có được ai đó cho biết bạn phải làm gì không?

A: Có, chúng tôi nhận được những hướng dẫn. Chúng tôi tình nguyện cho những nhiệm vụ này để mang kiến thức từ các mặt trời đến thế giới khác.

D: Bạn du hành đến các thế giới bằng cách nào?

D: Bạn không cần đến tàu vũ trụ ư?

A: Không, ngoại trừ việc khi năng lượng của thế giới mà chúng tôi đến có tần số sai lệch có thể làm hỏng suy nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo ra các con tàu để giữ cho suy nghĩ của chúng tôi thông suốt, và các con tàu thì làm lệch hướng những biến dạng. Nó giống như một lá chắn cho phép chúng tôi giữ nguyên vẹn lý do tại sao chúng tôi ở đó.

D: Nếu không thì sẽ rất khó khăn?

A: Sẽ là một thử thách. Một số tầng khí quyển rất dày với những suy nghĩ phức tạp về nền văn minh mà chúng tôi tiến vào. Một số tầng khí quyển thì rõ ràng hơn tùy thuộc vào sự phát triển của thế giới đó.

D: Bạn có được cảnh báo về những điều này trước khi bạn đi đến một nơi nào đó không?

A: Hầu hết là có, nhưng nếu đó là một thế giới chưa được nghiên cứu đầy đủ, đôi khi chúng tôi bị bất ngờ.

D: Vậy thì khi bạn đến một thế giới, bạn tạo ra một cơ thể vật lý. Tại sao bạn phải làm như vậy?

A: Để chúng tôi có thể trông giống như họ. Họ sẽ không nhìn thấy hay nghe thấy chúng tôi nếu chúng tôi là vật chất plasma, và họ sẽ thấy sợ hãi. Họ sẽ không hiểu được. Do đó mà chúng tôi biến đổi thành các dạng sống tương tự khi cần thiết, để giao tiếp và được chấp nhận nhiều nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến chúng tôi.

D: Nhưng bạn đã tạo ra một cơ thể có đôi cánh.

A: Tôi thích đôi cánh của mình. Có rất ít người trong số chúng tôi có được đôi cánh. Chúng cũng ở đó, để làm lệch hướng biến dạng và truyền tải thông tin. Sự sai lệch tần số đến từ con người và hành tinh. Chúng cũng có thể tiếp nhận và phiên dịch suy nghĩ của những ai đang nhìn về phía chúng tôi. Chúng gần giống như một đĩa vệ tinh. Gần giống như một máy tính hữu cơ có thể thu thập và phân tích thông tin.

D: Vì vậy, đây là lý do tại sao bạn chọn một cơ thể như vậy. Nó rất đẹp và còn có công dụng đặc thù.

A: Vâng. Tôi không phải tiếp xúc quá nhiều với người khác nên giữ được hình dạng như vậy. Họ nghĩ rằng có lẽ tôi giống một con chim hơn, khi họ nhìn thấy tôi từ xa. Một số người đã nhìn thấy tôi ở khoảng cách gần hơn, nhưng những người đó ở xa bên dưới chỉ nghĩ rằng tôi là một con chim khổng lồ thuộc một giống loài nào đó. Điều đó giúp cho tôi an toàn và tôi có thể làm những việc cần làm mà không bị gián đoạn.

D: Vì vậy, bạn sẽ ở lại cho đến khi công việc hoàn thành, và sau đó bạn phải trở về hay là đi đến một nơi khác?

A: Tôi ở lại cho đến khi công trình được hoàn thành, và công nghệ được chuyển giao hoặc đạt được mức độ đạt yêu cầu. Và rồi tôi rời đi trước những người khác. Tôi đã xong việc ở đó.

Sau đó tôi chuyển cô ấy tới thời điểm khi công việc kết thúc và cô ấy sẽ phải đi đến địa điểm khác. “Bạn giữ lại hay thay đổi hình dạng này?”

A: Tôi từ bỏ hình dạng này. Tôi không cần nó nữa. Nó chỉ giống như một bộ trang phục mà thôi.

D: Bạn có cần một con tàu vũ trụ không?

A: Trong thế giới này có một con tàu vũ trụ, vì tần số khí quyển. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là loại bỏ ngoại hình và tự dịch chuyển vào con tàu.

D: Bạn là người duy nhất rời đi, hay còn những người khác?

A: Có những người khác nữa.

D: Vậy là bạn sẽ đi đến một nơi khác. Bạn có nhận được những chỉ dẫn không?

A: Tôi không biết gì cả cho đến khi tôi trở lại con tàu và nhận được những báo cáo gửi về từ người khác.

D: Họ báo cáo trở lại hành tinh có năm mặt trời à?

A: Những người khác làm điều đó. Chúng tôi không cần phải báo cáo cho họ. Có những người khác ở trên chúng tôi làm những báo cáo đó. Sau đó, các quyết định được chuyển đến.

D: Bạn có biết tiếp theo bạn sẽ đi đâu không?

A: À ừ. Tôi nghe nói rằng tôi phải đến Trái đất.

D: Bạn có biết Trái đất ở đâu không?

A: Phía bên kia của vũ trụ. Cách đây rất xa.

D: Bạn đã từng đến đó chưa?

A: Rất lâu rồi. Tôi đến đó để truyền dạy, để giáo dục, để phục hồi. Tôi là một trong số những người phải ở lại lâu hơn. Tôi đã đến Trái đất gần với sự khởi đầu của các dạng sống, khi nhiều dạng sống đang được thử nghiệm ở đó. Và chúng tôi đã kiến tạo thiên nhiên và gieo hạt cho thảm thực vật cho Trái đất ... những dạng sống đầu tiên đã từng tồn tại.

D: Để xem xét những gì sẽ sinh trưởng; những gì sẽ phát triển?

A: Và chọn một số khu vực cằn cỗi rồi trải thảm xanh lên để tạo ra những môi trường tiềm năng cho các dạng sống. Nhiều địa điểm từng có đại dương với nước nóng và không thích hợp để chứa nước. Và những khu vực này phải được làm lạnh và thay đổi để bầu khí quyển ngưng tụ lại để tạo ra những hồ nước mang lại sự sống cho các dạng sống khác.

D: Vì vậy, bạn cũng phải có nước.

A: Vâng, những đám mây. Hạt giống của những đám mây đã được đưa vào vị trí trước khi chúng tôi đến đó. Đó là một dự án bao gồm nhiều đấng sáng tạo khác nhau cùng với nhau để tạo ra thế giới được gọi là Trái đất. Có những nền văn hóa khác nhau và những thế giới khác nhau có chuyên môn và kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà chúng tôi không có. Và chúng tôi đến với nhau như một nỗ lực thống nhất để tạo ra những thế giới mới này.

D: Ai là người hướng dẫn bạn? Và cho bạn biết bạn phải làm gì?

A: Có một hội đồng. Tôi sẽ gọi đó là một hội đồng, nhưng nó cao hơn một hội đồng. Có một cộng đồng gồm nhiều thế giới khác nhau có thể rà soát sự sống trong các vũ trụ. Và biết đến thời điểm nào và ở đâu để tạo ra các thế giới có sự sống sẽ có tác động trong tương lai đến phần không gian cụ thể mà họ đang trú ngụ. Và hội đồng này, nhóm các thế giới này, có thể nhìn thấy tiềm năng trong tương lai. Họ có thể nhìn thấy ma trận xuyên thời gian để nắm bắt được những điều sẽ xảy ra tiềm năng.

D: Nhưng tương lai không phải lúc nào cũng diễn ra theo những gì họ hy vọng, phải không?

A: Không, thực sự là không.

D: Sẽ mất một khoảng thời gian đáng kinh ngạc để phát triển một thế giới đến mức nó có thể có sự sống ở trên đó.

A: Trong vũ trụ chứa Trái đất, thời gian khác với các thế giới khác ở các vũ trụ khác. Các quy luật của vũ trụ đó có một thời gian thú vị và dài hơn đối với chúng tôi. Đối với chúng tôi, nó nhanh, nhưng đối với thế giới đang phát triển, là cả “hàng triệu năm”. Năm hoặc một khung thời gian được xây dựng bởi các quy luật của vũ trụ đó.

D: Theo suy nghĩ của con người, sẽ mất một khoảng thời gian đáng kinh ngạc. Nhưng người của bạn và những người khác có thể đến và đi ở các giai đoạn phát triển khác nhau?

A: Điều đó không nằm trong khung thời gian của chúng tôi. Chúng tôi có thể đến và đi. Nó gần giống như bước vào một căn phòng và có một bầu khí quyển thời gian khác trong căn phòng đó. Gần giống như một căn phòng holodeck (căn phòng thực tế ảo) có khả năng kéo dài thời gian thành nhiều đợt tiến triển, nhưng đó chỉ là một quãng nghỉ ngắn trong thời gian của chúng tôi.

D: Vì vậy, mọi thứ đã thay đổi một cách tự nhiên mỗi khi bạn trở về. (Đúng) Vì vậy, bạn đã nói rằng bạn đang được yêu cầu trở lại Trái đất. Bây giờ là giai đoạn nào trong quá trình phát triển của Trái đất khi bạn trở lại? Bạn có thể thấy những gì đang xảy ra ở đó không?

A: Nhiều đau khổ. Bầu khí quyển rất ô nhiễm. Có nhiều đau đớn. Bầu không khí đang gào thét. Những linh hồn đang kêu cứu.

D: Đây là lý do tại sao họ yêu cầu bạn đến?

A: Thời điểm này có rất nhiều người đang đến.

D: Sau đó mọi thứ không tiến triển theo ý muốn của bạn?

A: Không, đã có sự can thiệp. Những người khác đã đến và can thiệp vào các thử nghiệm trong quá trình phát triển của hành tinh. Những người muốn sử dụng tài nguyên và cư dân cho một cái gì đó khác hơn là niềm vui thiêng liêng của sự tiến hóa. Họ là những thế lực tối tăm không tôn trọng sự tiến hóa tự nhiên.

D: Hội đồng không thể làm điều gì đó để ngăn chặn họ ư?

A: Có một sự tự do ý chí. Hội đồng chỉ có thể tìm cách giáo dục những người khác về lợi ích của việc để cho kế hoạch xảy ra. Họ không thể thúc ép, bởi vì vũ trụ có quyền tự do cho tất cả mọi người. Đó là một sự khác biệt về quan điểm về sự tiến hóa.

D: Vậy bạn phải làm gì?

A: Nhiều người đến từ nhiều thế giới khác nhau. Bầu khí quyển phải được chữa lành. Những tiếng thở than phải được lắng nghe. Hành tinh đang gào khóc; cô ấy đang đau khổ. Có nhiều thứ cần được sửa chữa.

D: Lần này bạn có biết bạn sẽ phải làm gì để giúp đỡ không?

A: Tôi phải ngụy trang sao cho giống mọi người. Chúng tôi cần trà trộn nhiều người hơn nữa xen kẽ giữa các cư dân để thực hiện những công việc chúng tôi phải hoàn thành. Lần này chúng tôi phải tiếp nhận các cơ thể và ít xa rời thân xác hơn.

D: Vậy bạn sẽ không xuất hiện với vẻ ngoài khác biệt?

A: Như vậy, chúng tôi sẽ có sức mạnh để giúp đỡ được nhiều hơn. Trở nên khác biệt không đạt được bất cứ điều gì khi có quá nhiều đau đớn. Có quá nhiều nỗi sợ hãi.

D: Bạn phải xuất hiện như một con người bình thường.

A: Sẽ nhanh hơn nếu làm theo cách đó.

D: Chà, hãy tiếp tục và xem bạn sẽ làm gì. Làm thế nào để bạn trở thành một trong số họ?

A: (Dừng lại một lúc) Tôi không thích điều đó. Đó là thân hình chật hẹp và là một năng lượng rất nặng nề. Đó không phải là chất lỏng. Các thân thể chứa đầy nỗi sợ hãi và nghi ngờ được di truyền, với sự dễ đổi thay, với sự do dự. Và để đưa năng lượng vào và thay đổi các chương trình, thay đổi di truyền học là một thách thức lớn. Có quá nhiều biến dạng.

D: Khi nào bạn nhập vào cơ thể này? Đó có phải là một đứa trẻ không?

A: Có một nỗ lực nhập vào một đứa bé, nhưng không thành công. Đó là do sự sai lệch tần số so với cơ thể đó. Tôi phải thay đổi tần số của mình.

D: Bạn có được chỉ định nhập vào một đứa trẻ cụ thể nào đó khi nó được sinh ra không? Tôi băn khoăn không biết làm thế nào mà bạn quyết định chọn một cơ thể nào đó.

A: Có một quá trình quét lịch sử di truyền DNA của các đối tượng tiềm năng - của người bố và người mẹ - và nếu có vẻ như có khả năng đã tiếp xúc trong quá khứ thông qua chủng di truyền đó, thì tần số của nó vẫn tồn tại trong người bố và người mẹ đó.

D: Vì vậy, thực hiện điều đó khi còn bé sẽ dễ dàng hơn?

A: Đôi khi thực hiện điều đó dễ dàng hơn khi còn bé, nhưng còn phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc của người mẹ có ngăn cản việc kích hoạt gen đó hay không.

D: Nhưng trong trường hợp này, bạn không thể nhập vào cơ thể đứa bé đó?

A: Tôi đã không thành công. Tần suất quá nặng. Tôi không thể kích hoạt đúng tần số bên trong cơ thể, và nó đã bị hủy bỏ.

D: Khi nào thì bạn nhập vào thành công?

A: Lần tiếp theo. Có một thỏa thuận được thực hiện với một linh hồn khác; một khía cạnh khác của tâm hồn.

D: Đó cũng là một đứa trẻ à?

A: Đó là một sự hóa kiếp một phần - không hoàn toàn - để phát triển cơ thể, để giúp nó phát triển, nhưng không hiện diện hoàn toàn ở bên trong. Nó đã hoàn thiện cơ thể vào đúng thời điểm. Không cần phải có mặt đầy đủ vì tần số trong cơ thể được chuyển ra khỏi nó.

D: Điều đó có nghĩa là tần suất của bạn quá mạnh? (Đúng) Nó có gây hại cho cơ thể nếu nó đến sớm hơn không?

A: Nó có thể đã gây ra sự gián đoạn một số chức năng cần thiết trong cơ thể. Các mạch điện - các điện tích bên trong cơ thể - có thể bị đốt cháy hoặc biến dạng, gây ra rối loạn chức năng. Cơ thể con người, hệ thống bên trong con người rất mỏng manh, và có thể gây ra mối nguy hại lớn nếu tần suất quá nhiều khiến cơ thể bị chảy máu trong mà không có bất cứ sự phòng bị nào.

D: Quá nhiều năng lượng. (Đúng) Vì vậy, bạn nói rằng nó chỉ được thực hiện một phần?

A: Đủ để duy trì sự tồn tại, nhưng không hoàn toàn trong cơ thể và không hoàn toàn tham gia.

D: Vậy, khi nào bạn nhập vào hoàn toàn, hoặc đầy đủ nhất có thể?

A: Khởi đầu của điều đó là trải nghiệm trên du thuyền.

Trong cuộc trò chuyện trước phiên thôi miên, Anna đã đề cập đến một trải nghiệm kỳ lạ xảy ra khi cô ở trên biển trong một chuyến du thuyền. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đi ra ngoài ban công qua buồng thuyền trưởng, và cảm thấy giống như cô ấy rời khỏi cơ thể của mình. Sau đó, cô cảm thấy mình trở thành một con người khác. Cô băn khoăn không biết chuyện xảy ra đêm đó có phải là một sự nhập hồn không.

D: Vậy chúng ta đang nói về cơ thể của Anna mà bạn đang thông qua đó để trò chuyện. (Đúng) Tại sao thời điểm cụ thể đó lại được chọn?

A: Cô ấy tránh xa tất cả những ảnh hưởng có thể ngăn cản hoặc nhận diện cô ấy với quá khứ của mình. Cô ấy ở trong một trường plasmic mà người ta gọi là “các đại dương”, và rất dễ dàng để thực hiện chuyển đổi.

D: Cô ấy nói rằng cô ấy có một cảm giác kỳ lạ rằng có điều gì đó đã xảy ra vào lúc ấy.

A: Đã có một số ký ức được trao cho cô ấy, để giúp cô ấy hiểu được sự thay đổi đã xảy ra.

D: Nhưng đó không phải là nhập hồn đúng không?

A: Không phải.

D: Tôi không biết bạn có từ nào diễn tả cho việc này không, nhưng giống như là bạn đã luôn ở đó, nhưng không hoàn toàn. Đúng không?

A: Chính xác. Đó là một sự chuyển giao của ý thức. Một sự chuyển giao danh tính đã được đưa vào cơ thể. Và một lần nữa, vì sự mỏng manh của tâm trí, vì nó phải hoạt động trong trường Trái đất, nên việc đó phải được thực hiện một cách từ từ và nhẹ nhàng. Những lần quá trình được thực hiện quá đột ngột, đã có một nguy cơ quá tải; nguy cơ của sự tuyệt vọng về hai thực tại chồng chéo lên nhau. Tâm trí bắt đầu nhìn thấy những tia chớp và những linh ảnh về những thực tại khác được đưa đến từ năm mặt trời, đặc biệt là trong cơ thể này.

D: Cô ấy nói rằng cô ấy có rất nhiều ký ức, và cô ấy không hiểu chúng đến từ đâu.

A: Rất rõ ràng. Và chúng đã phải được tải xuống rất nhẹ nhàng cho đến thời điểm này để cô ấy bắt đầu hiểu rằng cô có quyền truy cập vào thế giới khác và kho tàng kiến thức khác.

D: Có ổn không nếu hiện tại cô ấy đạt được những kiến thức đó? (Ổn chứ) Đó là lý do tại sao cô ấy được phép đến đây? (Đúng) Cô ấy nói rằng cô ấy có cảm giác rằng có thứ gì đó khác bên trong cơ thể cô ấy đang nhìn ra ngoài bằng đôi mắt của cô ấy. Đó có phải bạn không?

A: Vâng, đó là ý thức từ thế giới vàng - từ thế giới năm mặt trời.

D: Và cô ấy cũng có cảm giác cô ấy đang báo cáo lại theo một cách nào đó.

A: Đúng vậy.

D: Bởi vì nhiệm vụ của bạn là báo cáo lại. (Đúng) Nhưng phần lớn điều này khiến cô ấy rất bối rối.

A: Chúng tôi hiểu điều đó, nhưng chúng tôi không thể để cô ấy biết, bởi vì cô ấy đã phải đối phó với các yếu tố con người; các yếu tố nghiệp của cơ thể phải được dọn sạch.

D: Cô ấy cảm thấy có điều gì đó cô ấy cần phải làm.

A: Điều quan trọng là cô ấy biết rằng cô ấy có quyền truy cập vào kiến thức này; đây là điều tiên quyết. Thứ hai là để cô ấy không khó chịu khi tôi tiếp quản thị lực của cô ấy để báo cáo. Có những lúc cô ấy nhận được thông điệp mở kênh liên lạc. Có những lúc cô ấy mất tập trung và tôi phải bước vào, và khi đó cô ấy mới biết có sự hiện diện của tôi.

D: Bây giờ cô ấy đã hiểu điều đó, sẽ dễ dàng hơn để chấp nhận, đúng không? Việc khó khăn ở đây là cô ấy không biết.

A: Nó sẽ rất dễ dàng cho cô ấy. Trên thực tế, cô ấy thích báo cáo; cô ấy thích tham gia. Trong báo cáo đó, cô ấy sẽ nhận được thông tin cần thiết về những hành động cần thực hiện và đi đâu và tương tác với ai.

D: Có công việc cụ thể nào mà bạn muốn cô ấy thực hiện không?

A: Cô ấy phải ở bên cạnh mọi người. Đã đến lúc cô ấy bước ra ngoài và truyền bá những gì cô ấy biết. Để lắng nghe và chia sẻ.

D: Mọi người sẽ lắng nghe cô ấy chứ?

A: Họ sẽ lắng nghe miễn là cô ấy nói những lời từ trái tim. Chúng tôi sẽ không cung cấp cho cô ấy những thông tin xa lạ đến mức có thể khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Cô ấy ở đây để giúp những người đang lắng nghe hiểu rằng đã đến lúc phải thay đổi. Rằng các vật chất tinh thần khác ngăn ngừa các biến dạng không nhất thiết phải là vật chất tinh thần mà họ dung dưỡng. Có một vật chất tinh thần song song có sẵn. Có một bầu khí quyển ý thức song song có sẵn. Và có một sự lựa chọn về bầu khí quyển nào để lấy đi, bởi vì mỗi bầu khí quyển có một ma trận tư tưởng quan trọng đối với sự trường tồn của chủng tộc. Một bầu khí quyển có hại cho quá trình tiến hóa. Bầu khí quyển khác liên quan đến sự vĩ đại. Kiến thức lượng tử giữa các chiều-giữa đa thiên hà đang bắt đầu thâm nhập vào thế giới này. Cuộc hành trình của cô ấy luôn là một người du hành, và không có gì thay đổi khi ở đây, mặc dù cô ấy đang ở trong một cơ thể. Có một điều cô ấy phải hiểu là tác dụng của vật chất tinh thần của nổi sợ hãi, bởi vì người ta không thể chống lại tinh thần của sự sợ hãi nếu người ta không hiểu biết nhiều khía cạnh của nó.

D: Anna nói rằng cô ấy thậm chí có lúc cảm thấy muốn tự tử. Cô muốn thoát
khỏi thế giới này.

A: Khi cô ấy kết nối nhầm tinh thần - với vật chất tinh thần tối; tinh thần sợ hãi - và rồi nó cắt đứt các mạch liên lạc của cô ấy. Và chúng tôi phải thường xuyên can thiệp để có thể giúp cô ấy cân bằng lại, nhưng đã có lúc nhập vào để can thiệp cũng là một thách thức.

D: Bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy nơi đây không phải là nhà. Cô ấy không muốn ở đây. Và tôi đã nghe điều đó rất nhiều lần.

A: Có một sự cản trở đối với tần số này. Bây giờ cô ấy hiểu hơn rồi, rằng đó không phải là tần số tự nhiên mà cô ấy cộng hưởng vào. Nhưng đó là một nhiệm vụ ngắn hạn - ngắn hạn từ phía chúng tôi - mặc dù nó là dài hạn theo quan điểm của cô ấy về thời gian trong thực tại này. Ở đây quan điểm thời gian là rất chậm. Chậm chạp và nặng nề.

D: Đây là một trong những lý do khiến cô ấy cảm thấy trống rỗng, như thể cô ấy không thuộc về nơi này.

A: Thuộc về là một khái niệm thú vị. Theo một nghĩa nào đó, không có thứ gì được gọi là thuộc về. Khi sự duy nhất được hợp nhất, khi đó có từ “thuộc về”, khái niệm thuộc về là một sự nhầm lẫn, bởi vì duy nhất là tất cả. Tất cả các kiến thức; tất cả các kinh nghiệm. Duy nhất được kết nối. Người ta chỉ cần thuộc về khi họ cảm thấy xa lạ và không thân thuộc. Khi cô ấy bước vào sự hiểu biết về mối liên hệ của mình, thì sự thuộc về là không cần thiết.

Anna chưa bao giờ kết hôn và cảm thấy rằng cô ấy không bao giờ nên như vậy. Tôi yêu cầu một lời giải thích.

A: Cô ấy đầy nỗi sợ hãi bị cuốn vào chuyện tình cảm. Điều quan trọng là cô ấy phải hiểu rằng nỗi sợ hãi không phải là tinh thần mà cô ấy cần phải dung dưỡng. Khi cô ấy nghĩ về thứ được gọi là “hôn nhân”, khi đó có hai, thứ mà bà gọi là “dòng thời gian” - hai sự lựa chọn - và cả hai đều có những thực tế rất khác nhau. Cô ấy đang nhìn nhầm về tinh thần. Nếu sự lựa chọn là từ vật chất tinh thần dày đặc hơn, thì hôn nhân sẽ là cái chết đối với cô ấy. Hôn nhân là cạm bẫy đối với cô ấy. Có một nỗi sợ hãi trong thực tế đó về một sự thẩm thấu, sự trói buộc, của sự trao đi năng lượng cho một dạng thức - cho một ma trận - đã được thiết lập trong chủng tộc loài người này trong một thời gian dài. Và cô ấy sẽ chấp thuận toàn bộ trọng lượng và sức nặng của vật chất tinh thần cụ thể đó. Các tinh thần khác là một trong những tia sáng của sự đồng hành. Của sự hiểu biết rằng thực thể này giống như cô ấy; là một trong số chúng tôi; là gia đình đến từ cõi khác. Đó là tình yêu mà họ chia sẻ là bằng tinh thần, và đó là điều mà cô ấy phải nuôi dưỡng và điều đó đem lại tuổi thọ dài lâu. Nó có niềm vui; và nó có mục đích của cô ấy khi đến nơi này. Đó là một tình bạn vượt thời gian với thực thể này để hỗ trợ và giúp đỡ cô ấy. Và trong tình bạn đó, không có sự sợ hãi. Có nhiều niềm vui; có nhiều ích lợi; một tình bạn thân thiết. Cô ấy cần một người bạn đồng hành. Đó là một hành trình dài và nặng nề đối với cô.

D: Bạn đã nói về hai cấp độ của tinh thần. Điều này có gần giống với những thông tin tôi nhận được về Trái đất cũ và Trái đất mới không? (Có) Trái đất Cũ là nơi có sự tàn phá của nỗi sợ hãi và tất cả các thảm họa.

A: Trái đất cũ đang hoạt động. Nó gần giống như một hố đen. Nó đang tự sụp đổ. Thật là đáng buồn. Nó đang suy đồi. Đó là Trái đất cũ. Nó tràn đầy đau khổ: bầu trời, vật chất tinh thần, bầu khí quyển gào khóc trong Trái đất cũ. Có nhiều nỗi bất hạnh. Một số Trái đất Mới được mô phỏng trên hành tinh vàng với năm mặt trời. Nhưng có rất nhiều thế giới đang đóng góp kiến thức, hình ảnh, tài nguyên cho Trái đất mới. Đó là một thiên đường. Đó là một viên ngọc quý. Anna có thể dễ dàng truy cập tần số đó, bởi vì cô ấy đã nhận được hình ảnh của nó. Cô ấy biết nó là thật. Cô ấy chỉ không hiểu rằng đó là một nhịp tim lượng tử xuất phát từ nơi cô ấy đang hiện diện. - Thật tốt khi cô ấy biết rằng tôi đang ở đây. Thật tốt khi cô ấy biết tới và nhớ ra được hành tinh vàng với năm mặt trời. Rằng cô ấy hiểu được đây là một sự tiến triển. Rằng cô ấy đến đây vào thời điểm này vì một mục đích cụ thể và điều tối quan trọng là cô ấy phải nắm giữ Trái đất Mới - vật chất tinh thần còn lại, tinh thần ánh sáng - trong tâm trí cô ấy. Và cho phép những hình ảnh từ đó bắt đầu thấm vào và làm tan biến những hình ảnh cũ.

Chương 36
NGƯỜI DU HÀNH CỦA CÁC THẾ GIỚI

Khi Jeannie bước ra khỏi đám mây, cô ấy đã tiến vào một cảnh tượng hủy diệt và hỗn loạn. “Tôi nhìn thấy một mặt trời, nhưng nó có màu cam tươi. Nó bị che phủ bởi một cái gì đó tồi tệ. Có thứ gì đó đang sục sôi lên từ trái đất. Một cái gì đó che phủ mặt trời. Thật sự tồi tệ. Thật đáng sợ. Tôi nghĩ thứ đó sẽ giết người. Điều đó khiến tim tôi loạn nhịp. Rất nhiều sự rối loạn, và mọi người đang chết dần, và trái đất tan vỡ và … sợ hãi, năng lượng. Tất cả những điều này đã gây ra một trận đại hồng thủy khủng khiếp… nó đã thay đổi cuộc sống mà tôi từng biết đến”.

D: Vậy là đã có một điều gì đó rất tiêu cực đã xảy ra với nơi bạn sinh sống?

J: Vâng. (Tạm dừng) Tôi rất buồn. Con người lạm dụng quyền năng. Ta không thể nhận lấy quyền năng và lạm dụng nó. Đó chỉ là thứ cho mượn. Ta chỉ cần sử dụng nó.

D: Điều gì đã xảy ra để dẫn đến nông nỗi như vậy?

J: Họ đã học cách kiểm soát, tất cả chúng tôi đều học cách kiểm soát. Chúng tôi giao tiếp trong tâm trí và chúng tôi học cách chế tạo và nâng những vật nặng. Và chẳng bao lâu sau, người ta bắt đầu lạm dụng con người với sức mạnh của họ, bởi vì một số người có sức mạnh hơn những người khác.

D: Bạn muốn nói rằng bọn họ bắt đầu sử dụng sức mạnh tâm trí của mình theo cách tiêu cực?

J: Vâng. Thật là tồi tệ.

D: Điều gì cuối cùng đã gây ra thảm họa này?

J: Tôi không rõ, bởi vì nó liên quan đến việc lạm dụng quyền năng, và nó đã chảy vào mặt đất, hoặc lòng đất. Và nó nhỏ giọt vào bên trong và nó chỉ hình thành và vỡ tan ra.

D: Đó có phải là điều liên quan tới chính bạn?

J: Không, không! Tôi đã tham gia vào nghiên cứu và sự hiểu biết khoa học về những gì chúng tôi đã khám phá bằng trí óc của mình và giảng dạy cho mọi người. Tôi sẽ không bao giờ lạm dụng nó. Đó chỉ là một món quà được ban tặng.

D: Bạn có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn thảm họa không?

J: Không, bọn họ có quá nhiều. Tôi chỉ đứng lại và chứng kiến điều đó xảy ra. Họ không thể kiểm soát được. Và rồi, tất cả bọn họ thực sự sợ hãi, hoảng loạn, và la hét. Rồi họ đến với tôi và nhờ cậy tôi, “Dừng lại! Dừng lại đi! Bạn có thể giúp không?!”

D: Bạn có thể làm gì vào thời điểm đó không?

J: Không, đã quá muộn rồi. Tôi thấy điều đó đang xảy đến và tôi đã cố gắng hơn để truyền dạy cho họ, nhưng bọn họ không chịu lắng nghe. Họ cảm thấy to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và quyền năng hơn. Tôi chỉ có nỗi buồn sâu thẳm trong tim. (Tạm dừng) Điều đó không nên xảy ra. - Điều đó thật khó hiểu, bởi vì tôi đã ở đó khi sự hỗn loạn bắt đầu xảy ra. Nhưng bằng cách nào đó, bây giờ tôi đang nhìn xuống kia, giống như tôi đang lơ lửng ở bên trên.

D: Bạn đã ở đâu khi điều đó bắt đầu xảy ra?

J: Tôi đã đi vào một cái gì đó và bay đi. Chúng tôi có thể nhìn thấy điều này sẽ xảy ra theo thời gian và họ đã đi sai hướng. Chúng tôi đã đến nơi đó để dạy họ cách sử dụng nhận thức của mình cho mục đích tốt, nhưng họ trở nên đói khát quyền lực đến mức tự hủy hoại bản thân. Và vì vậy chúng tôi đã bí mật chế tạo một chiếc tàu bay, trong trường hợp khẩn cấp phải rời đi, vì chúng tôi phải cứu những người không lạm dụng sức mạnh.

D: Con tàu chạy bằng nguồn năng lượng gì?

J: Ồ, với tâm trí của chúng tôi. - Đó không phải là quê hương của tôi. Tôi đã được gửi đến đó để truyền dạy. Tôi không biết làm sao tôi đến được đó. Tôi chỉ biết mình đã ra đi như thế nào. Ồ! Ồ! Tôi tự phóng chiếu bản thân! Khi tôi đến nơi, tôi đã tự phóng chiếu mình ở đó! Nhưng vì phải đi xa quá nên tôi đã chế tạo con tàu để rời đi.

D: Bạn không thể phóng chiếu lại bản thân mình một lần nữa sao?

J: Không, vì tôi còn dự định đi xa hơn nữa. Đây là nghĩa vụ của tôi. Tôi có kiến thức giúp mọi người sống tốt hơn.

D: Nhưng trong trường hợp này, bọn họ không tiếp thu những kiến thức đó?

J: Không, đó là một nhiệm vụ thất bại. Tôi phải chế tạo con tàu bởi vì tôi có thể tự mình lập kế hoạch, nhưng những người khác thì không thể. Đây là những người rất tốt bụng và những người không lạm dụng quyền năng mà họ vừa có được.

D: Bạn có một cơ thể vật lý ở nơi đó không?

J: Vâng, nhưng nó ... nó là một cơ thể khác hẳn. Nó dài và hẹp. Đó là một cơ thể, nhưng đó không phải là một cơ thể. Nó trông giống một trường điện từ hơn.

D: Khác với những người ở đó?

J: Vâng. Tôi phải khác biệt bởi vì tôi không thể phóng chiếu bản thân mình ở đó.

D: Họ nhìn nhận bạn khác biệt hay là kỳ lạ?

J: Không, tôi làm cho mình trông giống họ. Tôi biết tất cả về điều đó. Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần. Ta không thể khiến mọi người lắng nghe và nhận sự giúp đỡ nếu họ e sợ ta. Tôi đã cố gắng giúp đỡ, nhưng họ không nghe. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn.

D: Nhưng bạn đã đưa tất cả những người mà bạn có thể lên con tàu để đến nơi nào đó an toàn?

J: Chỉ để tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi: Dạy dỗ những người mới. Tôi đưa theo những người này vì họ có trái tim tràn đầy yêu thương.

D: Sau đó, điều gì đã xảy ra? Bạn nói rằng bạn ở trên cao quan sát mọi thứ ở dưới.

J: Mọi chuyện thật tồi tệ. Có bụi đỏ khắp mọi nơi, và mặt trời bị che khuất. Bụi thậm chí còn trôi nổi lên tận đây, nơi chúng tôi đang ở.

D: Bạn đã nhìn thấy điều gì khác lạ ở dưới đó?

J: Bụi đỏ có vẻ như đang di chuyển từ ngoài rìa vào trung tâm, và đi xuống một cái lỗ. Nó đang cuộn tròn xuống như một chiếc bánh vòng đi từ ngoài vào trong. Hành tinh tự nó co rút lại.

D: Điều đó thật kỳ lạ, phải không?

J: Không, mỗi khi một nhiệm vụ thất bại như vậy, nó sẽ nổ tung.

D: Điều gì xảy ra sau đó?

J: Tôi có toàn bộ kế hoạch theo thời gian, và những kiến thức tôi phải truyền dạy cho những sinh vật khác nhau. Một số đó là sinh vật. Và vì vậy, bởi vì tôi là một trường điện từ, tôi chỉ cần thay đổi và có ngoại hình trông giống như bọn họ. Tôi không biết tôi đã học được điều đó ở đâu. Tôi đã luôn làm như vậy. Mặc dù không phải là dễ. Tôi cố gắng không để người khác nhìn thấy vì họ sẽ nghĩ tôi khá kỳ quặc.

D: Họ sẽ khiếp sợ nếu họ biết được?

J: Vâng, bởi vì chỉ một số người nhất định mới có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ họ cũng đến từ nơi tôi đến. Có lẽ tất cả chúng tôi đều học được điều đó khi còn nhỏ. Tôi không biết rõ. Tôi chỉ biết rằng thật sợ hãi khi dạy ai đó nếu bạn trông khác biệt kỳ quái, vì vậy phải trông giống như họ.

D: Đúng vậy. Nhưng khi bạn trở lại quê hương của mình, cơ thể bình thường của bạn trông như thế nào?

J: Nó màu đỏ, và ... ồ, một cậu bé! Nó thậm chí trông kỳ lạ đối với tôi! Tôi thực sự có màu đỏ tươi! Và tôi thực sự to lớn. Đó không phải là côn trùng. Nó giống như một cơ thể bình thường, nhưng nó có ... phần lồi ra ... woa! Đó có thể là thân hình của một con châu chấu! Thật khó để giải thích. Nhưng nó trông hơi khác thường - đặc biệt là màu sắc.

D: Bạn có cần thay đổi hình dạng không khi bạn ở trên hành tinh quê hương của mình?

J: Ồ, chúng tôi có thể là bất cứ thứ gì chúng tôi muốn. Chúng tôi hay đùa giỡn với nhau. Tất cả chúng tôi đều có thể làm được.

D: Và sau đó bạn được yêu cầu rời đi và giúp đỡ những người khác?

J: Tôi được giao sứ mệnh tiếp cận với tất cả các vũ trụ. Và được chỉ dẫn rằng tôi sẽ đi một thời gian rất lâu vì tôi muốn giúp những người này trở nên tốt hơn.

D: Nghe có vẻ như là một sứ mệnh rất cao cả.

J: Vâng, tôi khá ngạc nhiên. Vì vậy, tôi đi hết nơi này đến nơi khác, đến nơi mới thì thay hình đổi dạng để hòa nhập, nhưng mỗi nơi là một hình dạng khác.

D: Chà, lần này bạn đã ở trên một con tàu và bạn đang chuẩn bị khởi hành, bạn sẽ đi đâu?

J: Tôi đến một hành tinh với toàn những người da vàng. Đây là nơi tôi chưa từng đến bao giờ. Vì vậy, bây giờ tôi có màu vàng của cây mao lương.

D: (Cười) Còn những người khác mà bạn đưa đi cùng thì sao?

J: Họ hơi khó chịu, vì tôi đã chỉ cho họ cách thực hiện, và họ vẫn chưa thể làm được. Vì vậy, họ đang e ngại. Rồi tôi nói, “Tôi sẽ ra ngoài trước và đợi các bạn, và các bạn có thể làm được.” Và tôi đã chỉ cho họ cách làm điều đó. - Ồ, và họ đang làm điều đó, nhưng họ đã làm sai. Và tất cả họ đều trông hơi lùn, màu vàng - họ quá lùn! Ồ, tôi không biết họ đã làm gì! Tôi sẽ phải đưa họ trở lại đó! Họ thu mình lại thật nhỏ bé! Ồ, thật là buồn cười! Tôi thậm chí còn không biết có thể thu nhỏ bản thân nhỏ bé như vậy!

D: (Cười) Những người màu vàng mao lương có bộ dạng giống con người không?

J: Họ có đôi mắt to, cái đầu nhẵn và cánh tay rất dài. Tôi đã từng thấy những người như này trước đây, nhưng không phải da vàng. - Vì vậy, tôi đã bảo họ quay lại các bước và làm lại từ đầu. Tôi sẽ phải ở lại với họ cho đến khi họ có kích thước phù hợp. Chúng tôi phải trông giống họ, không được khác họ.

D: Vì vậy, đó là những gì bạn đã làm?

J: Tất cả đều xuất hiện với kích thước phù hợp.

D: Bạn có định ở đó một thời gian không?

J: Tôi mệt mỏi rồi. Tôi chán nản với việc truyền dạy cho tất cả những con người này, vì có gì đó không ổn trong quá trình đào tạo. Có gì đó không đúng. Tôi không hiểu tại sao cả. Một số thì hiểu, và một số đưa nó lên một mức độ mới của quyền năng. Nó bắt đầu giống như hành tinh đỏ.

D: Hành tinh đã phát nổ ư?

J: Vâng. Tôi sẽ tìm người của tôi, và chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ không thể thất bại bất cứ một nhiệm vụ nào nữa. Chúng tôi sẽ tìm một nơi mà chúng tôi được chào đón và nơi đó họ đủ thông minh để “đạt được nó”. Tôi không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, bởi vì đó không phải là mục đích của chúng tôi. Và đó không phải là những gì tôi được chỉ dẫn để dạy mọi người. Lạm dụng quyền năng là không đúng. Đó là một món quà.

D: Vậy bạn sẽ tập hợp tất cả bọn họ lại với nhau và đưa họ đi nơi khác?

J: Tôi đã đưa họ lên tàu, cửa đã đóng, chúng tôi đã sẵn sàng để ra đi. Tất cả bọn họ đang có vẻ bối rối. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa.

D: Vì vậy, bạn sẽ không cố gắng giúp đỡ những người da vàng này?

J: Không, họ chỉ có thể làm những gì họ muốn. Tôi không đứng đó và chứng kiến cảnh tượng kia xảy ra một lần nữa. Chúng tôi phải làm cho mọi chuyện tốt lên. Chúng ta phải khiến cho mọi thứ có trật tự hơn. Chúng tôi phải làm theo cách khác.

D: Vậy bây giờ có phải bạn đang đi đến một nơi khác?

J: Vâng. Nhưng con tàu đang có điều gì đó khác thường. Chúa ơi! Nó rung động quá nhiều.

D: Sau khi con tàu cất cánh thì nó bị như vậy phải không?

J: Vâng. Tôi hơi lo lắng một chút. Nó không nên rung động như thế này. Tôi không biết liệu chúng tôi có dính bụi bẩn hay thứ gì đó không nên có hay không ... tôi không biết nữa. Tôi hy vọng không phải do ai đó tác động tới con tàu. Tôi có thể phóng chiếu mình ra ngoài, nhưng tôi không thể đưa những người trên tàu đi cùng.

D: Bạn có nghĩ rằng có thể do ai đó đã làm điều gì với con tàu không?

J: Chà, họ khá tức giận về việc tôi bỏ đi. Tôi nói với họ, “Các bạn hãy lắng nghe và làm theo cách của tôi, nếu không các bạn hoàn toàn không thể làm được.”

D: Hãy tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu con tàu có tiếp tục rung lắc không, hay chuyện gì khác sẽ xảy ra?

J: (Nhẹ nhàng) Tôi đang ở bên ngoài trong bóng tối. Trời chỉ vừa mới sập tối.

D: Chuyện gì đã xảy ra với con tàu?

J: Tôi không biết. Tôi chỉ có một mình. Tôi không ở trên tàu. Tôi ở đây một mình.

D: Bạn có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Bạn có thể tìm hiểu. Đã có gì đó xảy ra với con tàu đúng không?

J: Vâng, vâng. Con tàu đã bị rạn nứt, và tôi phải tự phóng chiếu ra trước khi nó vỡ vụn. Những người khác không biết cách phóng chiếu. Họ phải ở lại với con tàu. Bây giờ tôi chỉ có một mình. Và tôi cũng không nghĩ mình có thể quay trở lại, vì đó là một nhiệm vụ thất bại khác.

D: Đó có phải là chuyện bạn đã lo lắng?

J: Vâng. Nếu không cứu được mọi người có nghĩa là thất bại.

D: Bạn định làm gì bây giờ?

J: Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ ở ngoài này. Nó khá yên tĩnh. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi.

Tôi rất mệt mỏi.

D: Không có ai bảo bạn phải làm gì ư?

J: Không. Khi tôi rời khỏi quê hương của mình, tôi biết rằng khi quyết định được đưa ra, tôi tự mình hành động. Không hiểu sao ngay đầu, lúc tôi ra đi, tôi đã biết là tôi chỉ có một mình rất lâu trước khi có bất cứ sự trợ giúp nào, vì đó là nhiệm vụ của tôi.

D: Vì vậy, ngay bây giờ bạn muốn nghỉ ngơi. Bạn có thể nghỉ ngơi ở ngoài đó chứ?

J: Vâng. Tôi lơ lửng ngoài kia. Thật ấm áp. Đó là một vũ trụ mới. Không có những trọng trách. - Được nghỉ ngơi thậm chí khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Đã lâu rồi tôi không được nghỉ ngơi.

D: Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục và tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với bạn.

J: Tôi ở đó nhiều năm liền, bởi vì tôi cần sự nghỉ ngơi để phục hồi. Sau đó, tôi quyết định đã đến lúc phải tiếp tục truyền dạy. Nhờ sự nghỉ ngơi đó, có thể tôi đã có một cách nhìn nhận mới về việc nâng cao tâm trí rung động.

D: Bạn định đi đâu?

J: Tôi phải đưa ra định hướng và phóng chiếu bản thân mình ở đó. Theo đó, sức mạnh của tôi rất lớn. Tôi muốn đến những nơi có hang động. Và trong hang động có thông tin cho tôi đã được đặt ở đó. Có một thông điệp được đặt ở đó trước khi tôi bắt đầu các công việc của mình.

D: Ai đã để lại thông tin ở đó?

J: Một trí thông minh tuyệt vời. - Được rồi, tôi đang ở đó. Một cách rất nhẹ nhàng, nếu mọi người cũng biết cách thì việc di chuyển sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi nhìn thấy hang động. Nơi đó có màu xám và có rất ít nước. Không có nhiều dạng sống ở đó.

D: Vì vậy, bạn không thể giúp những người ở đó, phải không?

J: Không. Tôi đang đến hang động để tìm hiểu thông tin dành cho tôi.

D: Bạn có biết tìm nó ở đâu trong hang động không?

J: Có. Nó sẽ ở phía trên trần của hang. Trời tối, và tôi không nhìn được mà phải tự cảm nhận. (Tạm dừng) Ồ! Nó ở bên rìa hang chứ không phải ở trên trần. Tôi phải sửa lại một số ánh sáng trên trần. Và bây giờ tôi có thể nhìn thấy ... Đó là những biểu tượng. Dấu chấm, dấu gạch ngang; những thứ mà tôi rất quen thuộc và thật dễ để đọc chúng. Nhưng tôi ngạc nhiên về nội dung của thông tin. Nó nói rằng đó là cái cây của sự sống.

D: Điều đó có nghĩa là gì?

J: Nó liên quan đến lối sống mà ta nên có. Nhưng đó không phải là lối sống của tôi. Nó dường như khác một chút. Nó giống như một cách thức mới. Có lẽ đó là chìa khóa giải thích tại sao những người khác chết. Có lẽ. Tôi phải xem kỹ càng hơn.

D: Nhưng đó là những ký hiệu mà bạn có thể hiểu được?

J: Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó biểu hiện theo cách này. Và một số ký hiệu kéo dài lên đến trần hang. Đây là một khái niệm ... là một cách mới! Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi tuân theo một cách mới? Bởi vì cách mới này sẽ gây ra sự bối rối. Tôi phải học một cách mới. Và tôi không chắc lắm. Bằng cách nào đó, tôi biết mình có trí thông minh siêu việt này. Và tôi không biết nói với ai về việc này để chắc chắn rằng cách mới này là cách đúng đắn. Ồ, tôi nghĩ tôi sẽ lại mệt mỏi.

D: Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?

J: Tôi chỉ băn khoăn rằng tất cả chúng tôi sẽ mất bao lâu để học một cách mới, chỉ để phát hiện ra rằng đó vẫn chưa phải là cách đúng đắn. Tôi đã làm điều này trong nhiều ngàn năm. Tôi cảm thấy nó đang hút tôi xuống. Tôi cảm thấy như tôi vừa trải qua một điều gì đó.

D: Bạn đã hiểu về cách mới chưa?

J: Có, nhưng nó rất khác.

D: Nó có tích cực không?

J: Nó tích cực nếu như ta có đủ những người thông minh xung quanh ta.

D: Một người không làm được thì phải có nhiều người?

J: Tôi nghĩ nên như vậy. Xét cho cùng, nếu chúng tôi muốn gìn giữ và giảng dạy, thì nó nên được gửi đến nhiều người. Tôi mệt mỏi rồi. Tôi kiệt sức khi tiếp tục phấn đấu để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng chỉ khiến mọi người hiểu lầm và lạm dụng nó. Tôi cảm thấy như mình đang rơi xuống và nằm xuống để nghỉ ngơi một lần nữa. Đó là một cách mới và tôi rất hào hứng khi đọc, nhưng tôi không chắc rằng chúng tôi đã hiểu đúng. Bây giờ thay vì dạy mọi người, chúng tôi đang thay đổi cấu trúc của họ.

D: Ý bạn là gì?

J: Chúng tôi đi vào cơ thể của họ, vào tế bào của họ, và thay đổi lại tất cả, và thiết lập lại tất cả. Điều này giống như làm lại tất cả. Tôi không chắc chắn, đó là dự định của chúng tôi. (Thở dài) Ahh, điều đó khiến cho tôi quá mệt mỏi. Đó có lẽ là một cách tốt hơn, nhưng tôi không biết đó có phải là một cách đúng đắn hay không. Chúng tôi thực sự có quyền đi vào và thay đổi bản thể cốt lõi, để dạy họ những gì chúng ta đã cố gắng dạy họ lúc ban đầu, khi họ lạm dụng quyền lực? Tôi muốn nói rằng, chúng tôi hoặc là giảng dạy, hoặc là thay đổi cấu trúc của bản thể. Tại sao chúng tôi không bắt đầu bằng việc thay đổi cấu trúc chứ, và sau đó khi chúng tôi dạy họ, họ sẽ không lạm dụng nó nữa? Nó ngược.

D: Có lẽ bạn phải làm theo cách đầu tiên để xem điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ đó là lý do tại sao đây là một cách nhìn mới. Nhưng bạn không phải là người đưa ra các quy tắc, phải không?

J: Không, không phải. Tôi là người duy nhất làm việc đó.

D: Bạn phải thay đổi cấu trúc ở đâu? Bạn đã phóng chiếu bản thân đến một nơi khác ư?

J: Tôi không biết. Lần này thậm chí việc phóng chiếu cũng khác. Nó lượn sóng. Tôi thấy những làn sóng năng lượng đang di chuyển, giống như tôi đang di chuyển qua nó. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Cảm giác như tôi thậm chí đã thay đổi. Nó dày hơn. Giống như tôi đang đi bộ; Tôi đang xuyên không nhưng tôi đang di chuyển. Tôi thấy tất cả năng lượng xung quanh tôi bị dịch chuyển khi tôi di chuyển.

D: Hãy tiếp tục tiến về thời điểm sau đó. Lần này bạn đi đâu?

J: Ôi, Chúa ơi! Họ đã gửi tôi đi - ôi chúa ơi! Ồ! Tôi đang ở trong trạng thái năng lượng chậm nhất có thể. Tôi không biết đó là điểm dừng của tôi. Những người này cần tiếp thu nhiều kiến thức. Năng lượng chậm vì họ quá thiếu hiểu biết. Ồ! Tôi không thể tin rằng đây là nơi tôi đến.

D: Bạn định dạy những người này như thế nào?

J: Tôi không biết. Tôi phải đưa bản thân đến một mức độ để có thể giao tiếp với họ. Tôi không biết liệu tôi có thể làm được không. Đó không phải là lên cấp độ mà hạ cấp độ! Tôi phải có khả năng nói chuyện ở mức độ của họ, bởi vì nếu tôi không làm vậy, họ không thể nghe thấy tôi.

D: Bạn sẽ phải tạo ra một cơ thể khác, hay bạn sẽ làm điều đó như thế nào?

J: Tôi đã tạo ra một cơ thể khác, nhưng cơ thể này di chuyển chậm chạp.

D: Cơ thể mà bạn đã tạo ra, nó trông như thế nào?

J: Nó trông giống như thân hình mà tôi có hiện tại.

D: Ý bạn là Jeannie?

J: Đó sẽ là cô ấy! Tôi phải thú nhận rằng cô ấy cũng thực sự khó chịu về điều đó.

D: Nhưng không phải là bạn được sinh ra như một đứa trẻ ư?

J: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ tôi vừa trở thành cô ấy.

D: Cơ thể của cô ấy không bắt đầu từ một đứa trẻ ư?

J: Tôi không hiểu giai đoạn đứa trẻ đó. Tôi chỉ trở thành người phụ nữ này giống như tôi đã trở thành một người khác, ở mọi nơi khác.

D: Chúng tôi tin rằng, chúng tôi khởi đầu là một đứa trẻ, một bào thai lớn lên bên trong người mẹ, và linh hồn nhập vào khi đứa trẻ được sinh ra.

J: Không đúng đâu. Không không không không không! Linh hồn là một trường điện từ, và linh hồn di chuyển vào cơ thể mà nó muốn.

D: Đúng, nhưng điều này không xảy ra khi đứa trẻ lần đầu tiên ra khỏi người mẹ ư?

J: Chà, có thể. Tôi chưa thấy điều đó xảy ra. Tôi chỉ biết rằng lần này tôi đã mang hình dáng người phụ nữ này. Thân hình chậm chạp và... ồ, cậu bé!

D: Có một trường điện từ khác trong cơ thể khi bạn tiếp nhận, hoặc đi vào không?

J: Tôi đã thực hiện điều đó như mọi lần.

D: Tôi nghĩ rằng đã có một tia sáng của sự sống, một sinh lực ở trong đó.

J: Tôi là sinh lực!

D: Và bạn vừa quyết định trở thành phụ nữ này.

J: Vâng. Cô ấy không biết gì cả. Cá nhân tôi cũng không hài lòng lắm về việc ở đó. Đây là một nơi khó có thể dạy dỗ cho bất kỳ ai. Họ di chuyển chậm chạp, họ nói chậm, họ nghi ngờ mọi từ ngữ mà họ nghe được.

D: Vậy, bạn phải dạy bọn họ như thế nào để bạn có thể thay đổi được mọi thứ?

J: Bằng ví dụ, nhưng chúa ơi! Tôi không biết tại sao tôi lại nhận nhiệm vụ này. Tôi không biết gì cả. Tôi không thích điều này cho lắm.

D: Đó là một điều quan trọng, bởi vì những người này thực sự cần giúp đỡ, phải không?

J: Ồ, vâng! Cực kì khó hiểu. Tất cả đều là năng lượng, nhưng nó di chuyển rất chậm.

D: Nhưng người phụ nữ này, người mà chúng ta gọi là Jeannie, đã trải qua một thời thơ ấu, kết hôn và sinh con. Bạn có ở đó vào những thời điểm như vậy không?

J: Không, tôi đã bỏ qua phần đó. (Cười) Nó chậm hơn tôi muốn. Cô ấy làm việc tốt với mọi người và cô ấy học hỏi rất nhanh. Nhưng chúng tôi cần tăng tốc toàn bộ. Bà biết đấy, chúng tôi không có nhiều thời gian. Và chúng tôi cần chạm đến nhiều người hơn hiện tại.

D: Một chạm một là chậm, phải không?

J: Đúng vậy. Tôi luôn mách bảo cô ấy rằng cô ấy nên lộ diện để nói chuyện với nhiều nhóm người. Cô ấy có thể làm được điều này, nhưng vì năng lượng còn chậm, dù sao thì cô ấy cũng không tin rằng mình có nhiều điều để nói với bất cứ ai. Và tôi luôn động viên cô ấy, “Cứ làm đi!” - Chúng tôi phải tiếp tục. Tôi đã cho cô ấy tất cả những khả năng này. Cô ấy có thể làm được nhiều điều. Cô ấy không thắc mắc về điều đó. Cô ấy làm mọi thứ tôi bảo cô ấy làm, nhưng có điều gì đó khó hiểu về năng lượng chậm chạp này.

Jeannie thực hành phương pháp Reiki và chữa bệnh bằng năng lượng. Tôi hỏi thực thể này liệu nó có thể giải thích một số điều kỳ lạ đã xảy ra với Jeannie khi cô ấy đang làm công việc chữa lành của mình hay không. Trong khi cô đang làm việc với mọi người, những quả cầu, những bong bóng ánh sáng với nhiều kích cỡ khác nhau, xuất hiện trong căn phòng.

J: Chúng chỉ là những trường điện từ. Tất cả chúng tôi đều là trường điện từ. Ý tôi là, chúng tôi có thể chỉ là một phần năng lượng hoặc chúng tôi có thể ở trong cơ thể, hoặc chúng tôi có thể trông giống như những con châu chấu. Tất cả đều là năng lượng, và trong trường hợp này, đó là những năng lượng để tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chữa bệnh mà cô ấy quyết tâm làm. Công việc của cô ấy rất tốt.

D: Vậy, đó là những năng lượng khác đến để giúp đỡ?

J: Vâng. Chủ yếu là của cô ấy, nhưng cô ấy nghĩ đó là của khách hàng của cô ấy. Và tôi để cô ấy nghĩ như vậy vì cô ấy khá cứng đầu.

D: Đó là những phần năng lượng nhỏ của cô ấy đã bị chia cắt, ý của bạn là như vậy? (Đúng) Làm thế nào cô ấy có thể sử dụng năng lượng bổ sung đó?

J: Cô ấy sẽ có thể học cách đưa tất cả vào và tái hợp nó. Cách đây rất lâu khi tôi từng phóng chiếu mình vào những nơi này, tôi đã có đủ mọi năng lượng. Tôi là tất cả. Và bằng cách nào đó tôi có thể làm điều đó, nhưng cô ấy không biết. Làm thế nào để sắp xếp tổ chức nó và đặt nó lại với nhau. Cô ấy cần phải đưa nó vào ngay tại đây. (Vùng bụng ở dưới xương ức.) Khi cô ấy nhìn thấy các quả cầu, cô ấy cần thu thập năng lượng đó và hút nó vào. Cô ấy phải làm như vậy. Tôi có thể làm được nhưng cô ấy phải làm điều đó một cách chậm rãi.

Jeannie đã nhìn thấy những hình khối không gian sáu mặt phát sáng mà cô ấy đã chụp ảnh được. Cô muốn tìm hiểu về chúng.

J: Chúng xuất hiện là để mở rộng tâm trí của cô ấy. Trước hết, cô ấy biết có điều gì đó ở chính giữa những thứ đó, nhưng đó chỉ là những thông điệp. Cô ấy nên nhận ra chúng. Nó giống như những ký hiệu trong hang động. Nếu cô ấy nhận ra những điều đó, cô sẽ biết nhiều hơn về cây sự sống đó; biết về các khái niệm. Nếu cô ấy hiểu, cô ấy có thể tự dịch chuyển đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn và chúng tôi sẽ không phải sống cùng năng lượng chậm chạp như thế này. Tôi không biết cô ấy chịu đựng điều đó như thế nào.

D: Là con người, chúng tôi chỉ có thể đi đứng với tốc độ như vậy thôi. Đó chính là vấn đề. Bạn nói rằng bạn muốn cô ấy hiểu ý nghĩa của những hình thù sáu cạnh này.

J: Đó là một phần của quá trình chữa bệnh. Đó là lý thuyết tiến bộ về chữa bệnh. Nếu cô ấy đọc các ký hiệu, cô ấy sẽ biết cách tăng cường hiệu quả chữa bệnh cho mọi người. Nhưng nó còn cho cô ấy năng lực dịch chuyển. Nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể rời đi.

D: Nhưng nếu cô ấy học cách đi từ nơi này đến nơi khác quá nhanh, thì mọi người sẽ rất ngạc nhiên.

J: Ồ, vâng. Như thường lệ, con người sẽ không thích sự khác biệt. Tôi làm việc với cô ấy mỗi tối và cố gắng dạy cô ấy, bởi vì cô ấy lắng nghe khi cô ấy đang nghỉ ngơi. Cô ấy không chỉ được hướng dẫn công việc mà còn được hướng dẫn cách dịch chuyển giống như tôi. Vì sẽ có lúc những thông tin này lại bị đe dọa một lần nữa. Vì vậy, chúng tôi muốn cô ấy có thể thay đổi và trở lại. Cô ấy cần có thể biến mất nếu cô ấy phải làm vậy. Cô ấy sở hữu những thông tin có giá trị. Khi cô ấy nhìn thấy những biểu tượng này, những thông tin đó sẽ được hấp thụ tại phần khác của tâm trí cô ấy. Và vào thời điểm thích hợp, cô ấy sẽ tự khắc làm điều đó mà không cần suy nghĩ. Cô ấy nên luyện tập nhiều hơn về việc biến mất và quay trở lại. Cô ấy biết cô ấy có thể làm được như vậy. Cô ấy đã tiến rất gần tới thành công. Cô ấy không nhận ra mình có thể quay lại ngay. Cô ấy biết cô có thể đi theo hướng khác. Và tôi lại nói với cô ấy, “Cô có thể trở lại như cũ - nếu cô có thể tiến vào, cô có thể thoát ra ngoài!” Giờ đây cô ấy đã nhìn thấy chiều không gian khác hé mở ngay cả trong tỉnh thức. Và tôi nói, “Jeannie, hãy bước qua đi. Cô có thể quay người lại và đi lùi qua cánh cửa đó”. Cô ấy phải tin tưởng rằng cô ấy có thể đi lùi vào trong đó. Cô ấy biết cô ấy có thể đi qua, nhưng tôi đã không thể truyền đạt cho cô ấy rằng cô ấy có thể đi lùi và quay trở lại.

D: Cô ấy thực hành điều này vào ban đêm khi cô ấy đang ngủ ư?

J: Vâng. Cô ấy thất vọng, bởi vì cô ấy bắt đầu cảm nhận giống tôi về tất cả những thất bại của việc lạm dụng quyền năng của con người. Cô ấy đang kìm lại, và tôi không biết tại sao, bởi vì tất cả đều ở đó. Chúng tôi đã cho cô ấy tất cả mọi thứ. Cô ấy cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cô ấy lo lắng về việc mọi người nhận thấy cô ấy khác biệt. Chúng tôi lại phải tăng cấp mọi thứ một lần nữa. Năng lượng đã bị trì trệ quá lâu. Tất cả đều liên quan đến việc nâng cao các rung động và tần số. Và chúng ta càng tập hợp lại với nhau, tỉ lệ các tần số rung động tác động và phóng chiếu ra ngoài bầu khí quyển càng cao. Tôi đã nâng cao các tần số hai tháng trước và cô ấy gần như không cần đến bàn mát-xa nữa, và điều đó khiến tôi bật cười. Tôi sẽ không nâng lên quá nhanh như đã từng, bởi vì cô ấy đã lắc mạnh và bắt đầu rơi khỏi bàn khi tôi phải nhấc bỗng lưng cô ấy lên.

D: (Cười) Cô ấy phải ngủ hay chỉ cần ngồi thiền để làm việc này?

J: Không, cô ấy có khả năng chỉ cần ngồi xuống và làm điều đó. Cô ấy đã trải qua rất nhiều các kiếp sống, và thậm chí không nên đến với năng lượng chuyển động chậm chạp này. - Con người sẽ nhận ra rằng trên thực tế, họ là một phần của Đấng sáng tạo. Một khi họ trở thành ánh sáng tồn tại trong ý thức của họ, con người có thể phân tán các phân tử của họ. Có rất ít lý do để tập hợp lại các phân tử thành hình dạng thể chất thô và dày đặc. Sau khi phân rã, để thành hình trở lại có nghĩa là ta phải quay lại theo một cách nào đó. Mang theo một cơ thể nặng nề trong không gian sẽ không ổn một chút nào.

Chúng tôi không cần phải nhìn thấy tiền kiếp, bởi vì chúng có thể được liên kết với Jeannie nguyên bản, không phải thực thể đang ở trong cơ thể bây giờ. Những kiếp sống đó xuất hiện trước khi thực thể mà tôi đang nói chuyện nhập vào. Một phần khác của cô ấy có thể đã có các kiếp sống khác. “Vâng, tất cả chúng ta hiện đang sống những kiếp sống của mình một cách đồng thời.”

HÀNH TRÌNH ĐẾN TRÁI ĐẤT

Một ví dụ khác về một năng lượng bất thường xuất hiện trong một phiên thôi miên của tôi vào năm 2007. Tôi luôn băn khoăn không biết sinh viên nghĩ gì khi loại thông tin này xuất hiện. Khi họ tập trung quanh giường quan sát biểu hiện của tôi, họ đang mong đợi một kiếp sống quá khứ bình thường. Ít nhất họ cũng nhận ra rằng loại hình trị liệu này không bao giờ buồn tẻ, và điều bất ngờ trở thành bình thường.

Francis thấy mình đang ngồi trên bờ cát của một bãi biển. Đó là vào ban đêm, mặt trăng khuyết lấp lánh khi nó phản chiếu trên mặt nước. Cô biết xung quanh có cây cối, nhưng trời quá tối để có thể nhìn thấy chúng. Cô thấy cô là một phụ nữ trẻ mặc một chiếc váy mỏng manh màu vàng. Mái tóc đỏ của cô ấy buông xõa với những bông hoa lấp ló. Cô ấy đang đeo một chiếc vòng cổ có một viên đá màu xanh lá cây. Khi tôi hỏi cô ấy trẻ hay già, cô ấy đã trả lời một cách kỳ lạ. “Thật khác biệt. Đó là một cơ thể trẻ hơn, nhưng tôi cảm thấy già hơn. Tôi trông không già, nhưng tôi thực sự không cảm thấy trẻ. Tôi trông giống như tôi khoảng hai mươi hoặc hai mươi bốn, nhưng tôi đã già hơn rất nhiều. Tôi khoảng một trăm tuổi, thậm chí còn già hơn thế nữa.” Cô ấy là một phần của một nhóm sống trong những ngôi nhà nằm rải rác giữa những cái cây. Một số người trong nhóm rất cao. Cô ấy nói rằng cô ấy còn rất nhỏ. Đây là địa điểm yêu thích của cô để đến và ngồi bên bờ biển vào ban đêm.

Cô ấy đột nhiên nói với tôi rằng, “Tôi vừa nhìn thấy một cái gì đó. Nó lấp lánh. Tôi đang đi bộ xuống mặt nước, và tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Có thứ gì đó lấp lánh đằng sau tôi”. Cô ấy cười, “Chúng là đôi cánh!” Tôi không biết mình đang nói chuyện với ai cả, vì vậy tôi tiếp tục đặt câu hỏi. Cô ấy nói rằng có những người khác cũng nhỏ như cô ấy, nhưng chỉ có một số người có những đôi cánh lấp lánh trên lưng. Nơi họ ở có kích thước khác nhau, và được làm từ những thứ có trong tự nhiên: đá, cây, cỏ. Tôi hỏi cô ấy đã có gia đình chưa. “Có, họ đều là gia đình của tôi, bởi vì chúng tôi đều giống nhau theo một cách nào đó. Tất cả chúng tôi đều là gia đình, nhưng tôi sống một mình.” Tôi băn khoăn không biết họ đã có vợ có chồng chưa. “Không. Thật khó để giải thích. Vâng, có cha mẹ. Nó giống một kiểu sống cộng đồng hơn. Có cha mẹ và gia đình, nhưng tất cả họ đều ở bên nhau. Tất cả bọn họ đều là một phần của nhau. Nhóm của tôi là một nhóm chị em, một nhóm phụ nữ. Chúng tôi sử dụng năng lượng hướng dẫn. Đó là một lối sống - lắng nghe cây cối và đá sỏi. “

D: Nhóm của bạn đang sống tách biệt, bị cô lập?

F: Tôi không cảm thấy bị cô lập.

D: Tôi thắc mắc không biết bạn có liên hệ với bất cứ nhóm nào khác không.

F: Ồ, có. Mọi người đều khác nhau. Có các.... bộ lạc khác nhau, bộ lạc là từ không đúng.

D: Tôi đoán dùng từ nhóm thì đúng hơn.

F: Vâng, nhưng cả hai đều không đúng.

D: Nhóm các bạn làm công việc gì?

F: Họ là người chăm sóc. Cụm từ người bảo vệ xuất hiện trong tâm trí tôi.

D: Những người chăm sóc ai hay cái gì?

F: Mọi thứ. Tất cả những gì xung quanh họ: con người, sinh vật và năng lượng tồn tại ở đó.

D: Nghe có vẻ như là một công việc cao cả!

F: Không phải vậy, có rất nhiều người góp sức vào công việc này.

D: Chà, nghe có vẻ như là một cuộc sống tốt đẹp. Bạn có thích không?

F: Vâng, tôi thực sự thích. Tôi yêu thích nơi này. Đây là quê hương của tôi. - Nhưng tôi cảm thấy có chút buồn. Tôi đang suy ngẫm. Tôi đã được hỏi liệu tôi có sẵn sàng rời đi không. Có một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng rời đi không. Có thông tin - có kiến thức cần được thu thập. Tôi có vẻ thích thu thập thông tin. Đó là lý do tại sao họ hỏi tôi.

D: Bạn không thể làm điều đó tại nơi chốn hiện tại ư?

F: Tôi có thể tiếp tục thu thập thông tin ở đó và tiếp tục những gì tôi làm. Có thêm thông tin mà họ muốn rằng tất cả...mọi người ở đó sẽ được hưởng lợi.

D: Họ muốn bạn đi đến nơi đâu?

F: Tôi chưa chắc. Trước tiên, họ muốn tôi thực sự đưa ra được lựa chọn rõ ràng.

D: Bạn cảm thấy thế nào về điều đó? Bạn nói rằng bạn đang suy ngẫm.

F: Đó là lý do tại sao tôi đi đến đại dương. Tôi cảm thấy sự lựa chọn đang được đưa ra ở bên trong. Tôi cảm thấy có một phần trong con người tôi, biết rằng đó là những gì tôi phải làm. Một phần trong tôi biết rằng nơi đó cách rất xa quê nhà. Rằng đó thậm chí là ở một hành tinh khác. Không gần một chút nào. Đó là điều làm tôi buồn. Nếu tôi chọn ra đi, sẽ là một quảng thời gian dài.

D: Bọn họ có nghĩ rằng điều quan trọng là bạn phải làm điều này?

F: Ồ, vâng, họ sẽ không yêu cầu tôi rời đi.

D: Tại sao họ nghĩ rằng việc đi tìm kiếm và thu thập thông tin là quan trọng?

F: Để phát triển, để kết nối. Đó là sự tiếp cận và hiểu biết nhiều hơn.

Tôi đã đưa cô ấy chuyển sang khoảng thời gian sau đó để xem cô ấy sẽ quyết định như thế nào.

F: Tôi đã quyết định sẽ đi.

D: Mặc dù sẽ có khó khăn. (Đúng) Bạn sẽ thực hiện điều này như thế nào? Bọn họ đã nói gì với bạn chưa?

F: Tôi đang cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp. Có một cách rất tiên tiến để thực hiện những việc như thế này. Đó không phải là một cái chết giống như một sự tách rời khỏi cơ thể, mà tôi sẽ cần. Sẽ có người dành cả đời để giải mã các vì sao và thu thập thông tin. Có một người phụ nữ ở đó hiểu được sự tách rời. Tách linh hồn ra khỏi thể xác mà tôi đang trú ngụ lúc này.

D: Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn sắp tách khỏi nó?

F: Có cái khác ... (Cô ấy tìm kiếm ngôn từ.) Đó là một phần của tôi, tôi tin vậy. Cảm giác như có một thứ gì đó sẽ xâm nhập vào cơ thể khi tôi rời khỏi nó, và nó cũng được kết nối với tôi. Gần như nó sẽ tiếp tục ở đó với một sự hiểu biết mới.

D: Vì vậy, cơ thể sẽ tiếp tục sống mặc dù bạn tách khỏi nó. (Đúng) Chuyện gì xảy ra khi bạn tách khỏi cơ thể?

F: Tất cả đều được thực hiện ngoài trời. Nó giống như một căn phòng không có mái che; rộng mở ra bầu trời. Người đàn ông ở đó hiểu các vì sao sẽ dẫn lối tôi đi qua một đường hầm, giống như một hành lang. Nơi đó tôi sẽ được thông báo về nơi chốn tôi sẽ đi và những gì tôi sẽ làm.

D: Bằng cách đó, bạn không đơn độc khi bạn thực hiện chuyến hành trình này. Đường hầm trông như thế nào?

F: Nó giống như sự mở rộng của thời gian ... mở rộng nhận thức của chúng ta về thời gian, và cho phép linh hồn di chuyển qua đó. Người đàn ông đã tự mình làm điều này. Anh ấy đã học kỹ thuật này nhiều năm trước, trước khi tôi được yêu cầu thực hiện chuyến đi này. Có khá nhiều kế hoạch. Tôi là người đầu tiên rời đi.

D: Vì vậy, bạn giống như một người tiên phong. (Đúng) Điều gì xảy ra khi anh ấy đưa bạn đi?

F: Hai chúng tôi đang cùng nhau nằm trên một phiến đá. Tôi có thể ngửi thấy hương thơm của một số loài hoa, cây cỏ và đất đá xung quanh chúng tôi.

Tất cả cùng nhau tạo ra một bản chất để hỗ trợ quá trình phân tách cơ thể. Tôi cảm thấy mình được nhấc bổng ra ngoài. Anh ấy có cái tay của tôi ... nghe có vẻ buồn cười khi nói bàn tay khi bạn không ở trong cơ thể, nhưng có một mối liên hệ ở đó khi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi bước vào không gian thời gian mà anh ấy đã tạo ra, và mọi chuyện diễn ra rất chóng vánh, nhiều màu sắc tươi sáng như một đường hầm hình vòm, đại khái là như vậy. Và sau đó nó dừng lại.

D: Nó đi ra từ đâu?

F: Trong một căn phòng rộng lớn đẹp đẽ. Tôi có thể nhìn thấy một tòa nhà bằng đá, cẩm thạch và pha lê. Chúng tôi đang đứng ở bên ngoài cánh cửa nhìn vào. Họ đang chờ đợi chúng tôi. Họ sẽ cho tôi biết họ muốn tôi đi đâu. Đầu tiên, họ cảm ơn tôi vì đã đến. Họ hiểu được rằng tôi đã gặp khó khăn như thế nào khi quyết định ra đi.

D: Họ cho phép bạn lựa chọn hay họ chỉ cho bạn biết bạn phải làm gì?

F: Có sự lựa chọn, nhưng không có lựa chọn nào về nơi tôi sẽ đi. Họ đang gửi tôi đến Trái đất. Họ đang đưa tôi đi xa; rất xa.

D: Họ đã chỉ cho bạn thấy mọi chuyện sẽ như thế nào chưa?

F: Tôi không thể nhìn thấy mọi thứ sẽ trông như thế nào. Vâng, họ chỉ cho tôi biết một số điều. Họ nói nếu họ để cho tôi biết quá nhiều, điều đó sẽ gây khó khăn cho tôi. Điều đó sẽ làm suy giảm khả năng thu thập thông tin của tôi. Có một cảm giác tình yêu thương bao la mà tôi cảm thấy từ họ, và họ cũng cảm nhận được từ chính tôi.

D: Vì vậy, bạn tin tưởng mọi quyết định họ đưa ra.

F: Vâng, đúng vậy. Có một thỏa thuận. Có một hợp đồng, nếu ta muốn, sẽ luôn có người hướng dẫn và hỗ trợ ở đó. Nhưng sẽ còn nhiều gian nan và khó khăn trước khi tôi quay trở lại.

D: Bạn nghĩ gì về điều đó?

F: (Xúc động) Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. (Cô ấy bắt đầu khóc). Tôi nhớ nhà. Đó là một cảm giác rất, rất mạnh mẽ về sự quan tâm mà tôi cảm nhận được. Tôi biết rằng nơi tôi đến cần rất nhiều điều. Sự tồn tại của tôi ở đó sẽ có rất nhiều giá trị.

D: Họ có đồng thuận về mục đích của chuyến đi là để thu thập thông tin không?

F: Đối với họ có nhiều mục đích hơn thế. Hòa hợp; thăng bằng; trở lại: sự kết nối; mang lại - tôi có thể nói đó nhận thức của tôi; bản chất của tôi - đến nơi tôi sẽ đến.

D: Hãy ngưng tụ thời gian để xem bạn sẽ đi đến đâu.

F: Điểm đến là Trái đất. Có một điểm dừng khác. Nó giống như một bộ sưu tập; có những người khác đang tụ tập. Có thêm nhiều người đến. Người đàn ông đang nói lời tạm biệt. Anh ấy tặng tôi một món quà trước khi rời đi. (Cô ấy trở nên xúc động.) Đó là một cái đèn. Đèn tròn nho nhỏ. Và anh ấy nói với tôi, “Ngọn đèn này sẽ luôn chỉ cho bạn đường về nhà”

D: Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ bị lạc đường. Bạn sẽ luôn có một con đường để quay trở về quê hương. Thật tuyệt. - Bạn đã đi đến Trái đất chưa?

F: Chưa, chưa. Có một khoảng thời gian chờ đợi ở đó. Có một cuộc tụ họp. Có nhiều người hơn - tất cả chúng tôi cùng đi. - Bây giờ tôi có thể nhìn thấy Trái đất. Tôi đang nhận thức được có nhiều cấp độ chiều không gian ở đó. Cấp độ mà tôi cảm thấy rằng tôi đang hiện diện - con số mà tôi nghĩ đến - là bảy. Có một kế hoạch về cách đạt được mục đích thu thập để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ thực hiện ra sao? Tất cả chúng tôi đều được chọn dựa trên nguồn gốc của chúng tôi, có tài năng ở một khía cạnh nào đó. Nói chung, đó là một năng lượng rất cân bằng.

D: Vì vậy, mọi thứ được lên kế hoạch rất chi tiết và cụ thể. Bạn phải đi đến đâu? Bạn nhìn thấy gì?

F: Tôi sắp được sinh ra. Nơi tôi sắp đến rất khác biệt so với những gì tôi đã từng quen thuộc. Rất khó để giải thích. Có một năng lượng rất khác. Nó nặng hơn. Tôi cảm thấy nặng nề hơn. Có một quá trình sinh sản trên hành tinh của tôi, nhưng nó không phải như thế này. (Trở nên xúc động.) Nó không giống như thế này. Tôi được sinh ra cho một cặp vợ chồng. Họ đã chờ đợi đứa con của mình rất rất rất rất lâu.

D: Bạn đã nhập vào cơ thể sau khi nó được sinh ra, hay trước khi nó được sinh ra?

F: Tôi đang quan sát, trước khi bà hỏi tôi điều gì đã xảy ra khi tôi được sinh ra, tôi có thể nhìn thấy chính tôi trong không gian của họ - không phải trong cơ thể - tôi đang quan sát họ. Tôi đang tìm hiểu về họ, và tại sao họ được chọn để tôi nhập vào cơ thể đứa bé. Quá trình sinh nở sẽ là quá sốc đối với tôi nếu không có sự chuẩn bị này.

Vì vậy, bây giờ cô ấy đã ở đây trên Trái đất này và sẵn sàng làm công việc của mình. Mô tả của cha mẹ cô nghe có vẻ không giống với cuộc sống hiện tại của cô với tư cách là Francis. Tôi không thấy có ích gì khi dẫn cô ấy đi qua các kiếp sống. Vì vậy, tôi đã đánh thức tiềm thức để giải thích điều này. “Tại sao bạn lại chọn người này? Điều này có chút bất thường”.

F: Cô ấy cần nhớ ra cô ấy đến từ đâu và cô ấy là ai. Đó là nhà của cô ấy. Cô ấy đã sẵn sàng để ghi nhớ. Đến lúc rồi. Cô ấy đã chờ đợi quá lâu. Cô ấy đã sẵn sàng để kết thúc nó. Cô ấy đã sẵn sàng để quay trở lại. Đây là kiếp sống cuối cùng của cô ấy ở nơi này.

D: Sự ra đời mà chúng ta nhìn thấy không phải là cơ thể này với tư cách là Francis đúng không?

F: Không, không. Đó là cuộc sống đầu tiên mà cô bước vào Trái đất này. Cô ấy đã trải qua hàng trăm kiếp sống ở đây.

D: Nhưng bạn nghĩ đã đến lúc để kết thúc nó?

F: Vâng. Có một cực điểm mà cô ấy hiểu được. Tập hợp tất cả những gì cô ấy đã trải qua, để cô ấy am hiểu cuộc sống này. Tại sao cô ấy đến đây, và cô ấy đến để làm gì.

Francis đã trải qua một cuộc sống khó khăn trong kiếp sống hiện tại của cô ấy, nhưng tiềm thức nói rằng nó dễ dàng hơn so với một số kiếp sống khác mà cô ấy đã trải qua. Đã có nhiều vấn đề với các mối quan hệ.

D: Ở thời điểm hiện tại, cô ấy đang có một mối quan hệ yêu / ghét.

F: Thật thú vị khi cô ấy nên nói điều đó, bởi vì đó là nghịch lý quan trọng nhất về trải nghiệm mối quan hệ. Cô ấy vừa mới nhận ra rằng yêu và ghét chính là một rung động giống nhau.

D: Thật ư?

F: Vâng. Chắc chắn không phải trong cùng một năng lượng, nhưng rung động được cảm nhận - cường độ - rất giống nhau. Đó là lý do tại sao ta rất dễ yêu một người sâu sắc đến vậy. Chính sự tổn thương và nỗi đau đã chuyển hóa năng lượng đó thành sự căm ghét, sự phẫn uất, thành những năng lượng khác nhau dựa trên nỗi sợ hãi.

D: Chúng đều là những cảm xúc rất mạnh mẽ.

F: Trái tim là trung tâm cảm xúc. Giống như bộ não là trung tâm tư tưởng của cơ thể, trái tim là trung tâm cảm xúc của cơ thể - đối với cuộc sống của con người. Tất cả các cảm xúc đều thông qua trái tim, giống như suy nghĩ được thông qua bộ não.

Phần còn lại của phiên thôi miên xoay quanh các câu hỏi cá nhân của Francis. Có vẻ như tôi đã tìm thấy một loại năng lượng bất thường khác đã được gửi đến Trái đất. Điều này không phải là mới đối với Trái đất, cô ấy đã trải qua nhiều kiếp sống và trải qua nhiều khó khăn. Cô ấy dường như không đến trực tiếp từ Nguồn như nhiều người khác. Cô ấy đến từ một nơi xinh đẹp và yên bình, nơi họ đã sống những cuộc đời dài bất tận. Cô ấy có phải là một linh hồn thiên nhiên không? Một trong những người tí hon? Thật khó để diễn đạt, bởi vì cô ấy là một dạng sống bình thường trên hành tinh nơi cô ấy sống. Tuy nhiên, cô ấy đã được yêu cầu khởi hành (cùng với nhiều người khác) để giúp đỡ Trái đất. Năng lượng của cô ấy rất có ích, và cô ấy đã đồng ý thực hiện cuộc hành trình này. Rõ ràng cô ấy sẽ không ở lại và tiếp tục đến Trái đất mới, bởi vì chuyến hành trình của cô ấy đã kết thúc. Đây là kiếp sống cuối cùng của cô trên Trái đất. Cô ấy đã hoàn thành những gì cô ấy phải làm, và đã đến lúc cho phép cô ấy trở về quê hương xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy nói thời gian đầu, cô rất buồn vì họ bảo nếu cô ấy đồng ý du hành thì còn rất lâu nữa cô ấy mới có thể trở về.

Vì vậy, dường như tôi đang khám phá một kính vạn hoa của những linh hồn và năng lượng, những người đã đến để trải nghiệm cuộc sống trên hành tinh đầy khó khăn và thử thách này. Lúc mới bắt đầu công việc này, tất cả dường như rất đơn giản. Bây giờ tôi nhận ra rằng không có giới hạn nào đối với sự đa dạng của các linh hồn có thể sống trong cơ thể con người. Họ đến từ rất nhiều nơi kỳ lạ và khác thường, nhưng dường như họ có một mục tiêu chung. Để giúp đỡ cư dân trên Trái đất. Để giữ cho hành tinh của chúng ta không tự hủy diệt. Họ đến với tình yêu và sự quan tâm. Tất cả chúng ta phải quay trở lại mục tiêu đơn giản mà chúng ta đã có khi chúng ta lần đầu tiên du hành đến đây. Trước khi ký ức của chúng ta bị xóa sạch.

Chương 37
NÓI VỀ NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH

Thật kỳ lạ là tại sao chúng ta lại mải mê với thực tại của chính mình và thế giới nhỏ bé của chúng ta đến nỗi chúng ta không thể hình dung được khả năng có những thế giới khác và những thực tại khác bất chấp sự tưởng tượng đó. Chúng khác xa với hệ thống niềm tin của chúng ta đến nỗi chúng ta phải phát triển một bộ tư duy hoàn toàn mới để có thể hiểu được. Tuy nhiên, cho dù khó có thể tưởng tượng được đến đâu, tôi đã được nói rằng chúng ta không bao giờ có thể có tất cả các câu trả lời.

Một số thông tin độc hại còn hơn cả thuốc độc. Tâm trí của chúng ta sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp và không thể hoạt động bình thường, bởi vì tâm trí của chúng ta không có gì làm cơ sở cho những khái niệm này. Tôi đã được nói rằng đó không phải là vấn đề với bộ não của chúng ta, mà là tâm trí của chúng ta. Vì vậy, cho dù những phiên làm việc này kỳ lạ và khó tin đến mức nào, tôi vẫn phải nhớ rằng chúng chỉ là bề nổi của những gì người đó đang cố gắng liên hệ, bởi vì từ ngữ dùng để mô tả sự kiện không tồn tại trong từ vựng và thực tế của chúng ta. Cho nên hãy nhận ra rằng người đó đang cố gắng hết sức có thể để cảnh báo điều gì đó hoàn toàn xa lạ với tâm trí của họ. Đây là lý do tôi thường đề nghị các ví dụ minh họa. Và sau đó tôi được cho biết rằng ngay cả những người đó cũng không đủ khả năng để truyền đạt ý nghĩa thực sự của ký ức hoặc trải nghiệm đó. Vì vậy, trong khi bạn đọc cuốn sách này, hãy tạm dừng liên tưởng đến thực tế. Đừng mong đợi tất cả đều có ý nghĩa hoặc được giải thích một cách hợp lý. Bước vào thế giới nơi ước mơ của chúng ta là có thật, và thực tế của chúng ta chỉ là một giấc mơ. Đó có lẽ là cách duy nhất chúng ta có thể bắt đầu nắm bắt được những gì họ đang cố gắng đề cập. Nên, trong một chốc lát, hãy tạm ngưng lại thực tế và tính logic khi chúng ta du hành vào thế giới của những điều chưa biết và không thể giải thích được.

Khi Patricia bước vào khung cảnh, nó đẹp một cách kỳ lạ. Cô nhìn thấy một khung cảnh trắng óng ánh lấp lánh như thủy ngân. Có các màu chuyển động ra vào: hơi hồng, hơi xanh và xanh lục. Bầu trời cũng xanh và trắng lấp lánh, mặt đất và bầu trời hòa quyện vào nhau. Khi tôi yêu cầu cô ấy xem cơ thể của mình, cô ấy đã rất ngạc nhiên rằng cô ấy trông giống như một quả cầu tuyết. “Một quả cầu tuyết trắng lớn lấp lánh. Nó dao động. Nó di chuyển. Nó không rắn. Kích thước và hình dạng của nó thay đổi. Về cơ bản, nó có hình dạng một quả bóng, nhưng nó không phải là một quả bóng. Nó di chuyển như biển, hoặc di chuyển trong nước. Sáng, nhưng lấp lánh ánh bạc. Trời ơi. Nó thật đẹp.” Sau đó, cô ấy trở nên xúc động, “Nó khiến tôi muốn khóc. Đó là nhà! (Một tiếng thở dài) Thật tốt khi được ở đó.” Bây giờ tôi đã đang nghe những điều này rất thường xuyên, nên nó là bình thường hơn là bất ngờ.

D: Cô đã rời đi lâu chưa?

P: (Vẫn còn xúc động) Một thời gian dài kinh khủng.

D: Tại sao cô lại rời đi nếu đó là một nơi tốt như vậy?

P: Tôi phải đi đâu đó.

Tôi vẫn đang cố gắng xác định xem cô ấy đang ở đâu và như thế nào. Không có tòa nhà, không có công trình kiến trúc, bởi vì chúng không cần thiết. Cô ấy không cần phải tiêu thụ bất cứ thứ gì. “Bất cứ thứ gì ta cần, giống như nó được hấp thụ vào mà không cần nỗ lực. Tôi sẽ nói đó là một phần của bầu không khí. Không cần hay muốn, hay đấu tranh. Ở đó hạnh phúc lắm”. Bây giờ cô nhận thức được rằng có những người khác ở đó giống như cô. “Đó là một hình dạng, nhưng nó di chuyển ra vào. Đẹp đẽ, lung linh. Gần giống như nó thay đổi hình dạng ... theo hơi thở. Với hô hấp. Một chuyển động xung. Nó rất dễ. Không có đấu tranh. “

D: Đó là địa điểm hay cơ thể vật chất?

P: Như trong hình dạng con người? Không. Đúng, chúng có vật chất, nhưng chúng không rắn. Tôi nghĩ chất rắn thì dày đặc hơn. Có nhiều chuyển động, giống như các phân tử trôi nổi ở dạng tự do. Họ dễ dàng biến thành những gì họ thực sự muốn trở thành.

D: Nhưng nó khác với một linh hồn? Đó là những gì tôi đang cố gắng phân biệt.

P: Vâng, tôi sẽ nói như vậy. Đó là một hình tròn cơ bản, nhưng nó uốn lượn. Nó di chuyển. Và chúng tôi có thể hợp nhất, để giao tiếp. Chỉ để trải nghiệm. Đi vào và sau đó đi ra. Đó là cách chúng tôi giao tiếp. Chỉ là một cách giao tiếp khác. Nó giống như đất sét. Ta có quyền tự do để làm bất cứ điều gì ta muốn, bất cứ cách gì ta muốn làm. Và mọi người chỉ cần trải nghiệm nó.

D: Có bất cứ điều gì cô bắt buộc phải làm ở đó không?

P: Tôi xem nó như một nơi nghỉ ngơi nhiều hơn. Một nơi mà ta đến để phục hồi bản thân, trước khi ta phải ra ngoài một lần nữa. Ta không phải làm bất cứ điều gì. Chỉ ở đó thôi.

D: Cô đã ở trong một tồn tại vật chất trước khi cô đến đây chưa?

P: Trước khi tôi đến đây, tôi đã đi giúp một nơi khác. Tôi đoán rằng tôi cần bất cứ hình dạng nào ở bất cứ nơi nào tôi muốn. Nhưng điều này có cảm giác rất tốt. Nó rất tự do.

D: Khi cô ở trong một hình dạng vật lý, điều đó sẽ khác, phải không?

P: Vâng, nó rất hạn chế. Nó rất hạn chế. Cần phải duy trì một hình dạng, một hình dáng. Bây giờ tôi đang ở đâu, ta chỉ cần được tự do “tuy nhiên”. Đây là những gì tôi biết. Tôi biết trải nghiệm này. Và sau đó để có một hình dạng, ví dụ, một cơ thể. Thật là hạn chế. Không có nhiều tự do đi lại, chỉ là không có nhiều tự do. Đây là nhà.

D: Vậy, khi cô ở đó, cô không phải làm bất cứ điều gì.

P: Chúng tôi làm một số thứ. Chỉ là, không cần phải làm thế. Và mọi người làm việc cùng nhau như một cơ thể. Nhưng thực sự nhiều năng lượng hơn là một cơ thể. Đó là một nơi rất dễ chịu.

D: Cô làm gì khi ở đó?

P: Khám phá. Tạo ra.

D: Cô khám phá ở đâu?

P: Nơi mà chúng tôi đang ở. Chúng tôi có thể đi ra ngoài, những chuyến đi ngắn, nhưng chúng tôi sẽ quay trở lại. Đây là “nhà”. Không phải Trái đất. Trái Đất chỉ để khám phá.

D: Cô đi đâu trong các chuyến đi ngắn đó?

P: Các cơ thể ánh sáng khác. Tất cả xung quanh. Nơi có ánh sáng. Khám phá vũ trụ, ở bất cứ đâu. Không có hạn chế.

D: Cô nói rằng cô cũng tạo ra?

P: Vâng. Chúng tôi có thể làm cho ngôi nhà của chúng tôi giống như cách chúng tôi muốn. Và chúng tôi làm điều đó dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, khi chúng tôi rời đi để làm việc, để giúp đỡ. Và chúng tôi có thể làm điều đó chỉ để vui. Có âm nhạc.

D: Ý cô là cô tạo ra một môi trường?

P: Vâng. Và chúng tôi có thể làm bất cứ màu gì, từ bất cứ chất liệu gì. Nhưng chủ yếu là chúng tôi thích chỉ như vậy. Có âm nhạc và rất nhiều màu sắc. Nó mềm mại, màu sắc, lấp lánh. Không có gì sặc sỡ ở đó.

D: Âm nhạc đến từ đâu?

P: Sự chuyển động của cơ thể chúng ta. Giống như là, một chiếc đàn accordion đẩy vào và đẩy ra. Giống như ống thổi hoặc một cái gì đó. Và nó tạo ra âm thanh. Tôi cũng nghe thấy tiếng chuông.

D: Có vẻ là một nơi tuyệt đẹp. Tôi có thể hiểu tại sao cô thực sự thích ở đó. - Và cô nói, thỉnh thoảng cô lại phải đi đâu đó?

P: Đó là niềm vui của chúng tôi, nhưng đó cũng là công việc của chúng tôi. Chúng tôi không chọn ở đó mãi mãi, bởi vì có những điều chúng tôi có thể làm để giúp đỡ.

D: Có ai nói cho cô biết cô phải làm gì, và phải đi đâu không?

P: Không hẳn. Khi chúng tôi tham gia và giống như là hòa vào nhau, tôi đoán nó sẽ trở thành một quyết định của nhóm. Các năng lượng kết hợp với nhau và ta đi ra một hướng. Đi đâu. Phải làm gì.

D: Vậy tất cả các bạn làm việc cùng nhau?

P: Không, không nhất thiết. Nhưng tất cả nhóm sẽ giúp chúng tôi xác định điều gì sẽ tốt nhất cho tất cả.

D: Vậy, cuối cùng, cô phải đến một nơi nào đó và giúp đỡ?

P: Không có chuyện phải làm. Tôi không cần bắt buộc phải đi. Nhưng chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm, bởi vì chúng tôi đi nhiều nơi và nâng cao năng lượng ở những nơi cần nó.

D: Những nơi có năng lượng quá thấp, hoặc ....

P: Và dày đặc, vâng. Trái đất sẽ là một nơi như vậy.

D: Cô đã từng đến đó chưa?

P: Nhiều lần. Năng lượng rất dày đặc. Nhưng chúng tôi đi và chúng tôi tạo ra những túi năng lượng. Và chỉ cần có mặt ở đó, nó sẽ tăng tần suất.

D: Cô có cần phải ở trong một cơ thể vật lý khi cô ở đó không?

P: Không, chúng tôi có thể làm theo cách nào đó. Nếu nó phục vụ một mục đích, chúng tôi có thể trở thành một hình dạng; một dạng người, dạng động vật. Chúng tôi cũng có thể tồn tại ở đó dưới dạng không khí.

D: Vậy nghĩa là, nếu cô cảm thấy cô cần phải đi đến đó và nâng cao năng lượng của một khu vực nhất định?

P: Thì chúng tôi đi, vâng.

D: Cô nói, túi năng lượng? (Phải.) Làm thế nào để cô làm điều đó?

P: Cũng giống như điều mà tôi đã nói với với bà. Đi vào và đi ra, trong hình dạng năng lượng này. Nó giống như một nhịp điệu nhịp nhàng. Và nó nâng rung động.

D: Cô có trở thành một phần của năng lượng đó khi cô làm việc với nó không?

P: Tôi là năng lượng.

D: Khi cô đi vào năng lượng dày đặc này?

P: Tôi vẫn là năng lượng. Tôi có thể ở lại như ở nhà, nếu tôi muốn. Nếu điều đó phục vụ mục đích tốt hơn. Hoặc tôi có thể đi vào một hình dạng như một cơ thể, một con vật, một cái cây. Bất cứ điều gì sẽ phục vụ mục đích nâng cao năng lượng và cố gắng làm tiêu tan mật độ.

D: Có dễ dàng hơn để làm điều đó trong một hình dạng không?

P: Khó hơn. Có sự hạn chế của hình dạng đó. Bởi vì năng lượng được tăng lên và được tạo ra bởi xung động vào và ra này, không có hạn chế hoặc giới hạn như khi ở trong hình dạng cơ thể. Nên là, ta làm điều đó ở quy mô thấp hơn nhiều.

D: Vậy tại sao cô lại chọn nhập vào một hình dạng?

P: Đó là một câu hỏi hay, vì nó khó hơn. Nhưng có lẽ sẽ dễ dàng hơn để đi vào một khu vực nhất định trong một hình dạng. Mọi người không thực sự nhận ra chúng ta, như một hình dạng. Nhưng một số người nhận ra năng lượng. Vì vậy, sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng một hình dạng để đi vào không gian dày đặc, nhiều người. Dễ dàng tiếp nhận năng lượng hơn, nhưng nó rất dính và dày và đặc. Nhưng không phải ở trong một cơ thể, chỉ là hình dạng, năng lượng này, nó đi vào và khuấy động nó và chuyển động. Điều đó rất, rất quan trọng. Nhưng mọi người dễ dàng chấp nhận năng lượng hơn khi chúng ta định hình.

D: Và cô cũng có thể giao tiếp dễ dàng hơn với thể chất.

P: Nó dễ dàng hơn cho họ. Còn khó khăn hơn cho tôi.

D: Cô có phải nhập vào hình dạng đó từ khi còn bé không?

P: Không. Tôi có thể vào bất kỳ hình dạng nào hiện có và sử dụng nó.

D: Điều đó có được phép không?

P: Ta xin phép.

D: Đó là những gì tôi đã nghĩ. Có thể đã có một linh hồn bên trong ....

P: Đây không phải là một linh hồn. Đây là năng lượng.

D: Nó khác với một linh hồn?

P: Nó khác. Nhưng ta phải xin phép, bởi vì năng lượng thay đổi mọi thứ.

D: Vậy, nó không giống như sự xâm phạm.

P: Ồ, hoàn toàn không! Không hề.

D: Cô có phải linh hồn bên trong để được phép không?

P: Vâng, về bản chất, đó là vấn đề làm cho linh hồn đó nhận thức được rằng chúng tôi đang đến. Chúng tôi không gây bất lợi. Chúng tôi không có hại. Giống như thể tinh thần và năng lượng có sự thấu hiểu. Nhận thức được nhau. Và tất cả đều ổn. Giống như khi ta được phép vào nhà của ai đó. Họ sẽ nói, “Hãy vào và lấy một cốc nước nếu muốn. Không sao đâu. Tốt thôi.” Đó là một loại thỏa thuận. Nhưng ta thể hiện sự lịch sự bằng cách gõ cửa và nói, “Này, tôi đang ở đây.”

D: Vậy, cô sẽ không ở lại trong cơ thể.

P: Không, không. Đó là một việc tạm thời. Đó là một phương tiện mang năng lượng, để giúp đỡ người đó hoặc hoàn cảnh đó. Có thể là bất cứ thứ gì.

D: Con người vật chất đó có phải đề nghị để chuyện này xảy ra không?

P: Không. Nhưng tôi sẽ tưởng tượng nếu họ tạo ra hoàn cảnh và môi trường ở đó, sẽ rất hữu ích cho chúng tôi. Nhưng đó không phải là một lựa chọn có ý thức.

D: Họ có cảm thấy gì khi cô làm điều này không?

P: Tôi nghĩ là họ có. Giống như một sự tỏa sáng của linh hồn. Đó là một trải nghiệm rất thăng hoa. Và giống như thể nó cung cấp cho người này năng lượng để làm điều gì đó hoặc trở thành một điều gì đó và cố gắng hoàn thành điều gì đó.

D: Họ cần một cú hích một chút. (Vâng) Vậy, họ biết rằng có điều gì đó đang xảy ra, ngay cả khi họ không chắc chắn chính xác điều gì. Chà, cô có bao giờ cảm thấy cần phải trở thành một cơ thể vật chất không?

P: Không, không, tôi không. Chúng tôi đến và đi. Chúng tôi không trở thành một bộ phận vĩnh viễn của cơ thể. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ khi cần thiết.

D: Cô đã bao giờ có một tồn tại giống như một linh hồn sẽ có? Tôi chỉ đang cố gắng phân biệt sự khác biệt.

P: À, tôi là một linh hồn, một linh hồn ánh sáng. Ý bà là, tôi đã đi một nơi nào đó và sống như một linh hồn trong một cơ thể hay một cái gì đó?

D: Vâng, trong một cơ thể vật chất. (Ngừng lại một lúc lâu, như thể cô ấy đang suy nghĩ.) Hay đây là hình thức cô luôn có, chỉ như một năng lượng?

P: Vâng, tôi nghĩ điều đó đúng, vì cái kia nghe không quen.

Tôi đang nói gì vậy? Nếu đó không phải là linh hồn chiếm giữ cơ thể của Patricia, thì đó là gì?

D: Vậy, tất cả sự tồn tại của cô đã được giúp đỡ. (Vâng) Cô đến những cơ thể cần giúp đỡ và nâng họ lên.

P: Vâng. Chúng cũng có thể ở trong động vật và thực vật. Hoặc nó có thể là một khu vực, hoặc toàn bộ không gian. Toàn bộ phần gồm con người, động vật và thực vật.

D: Ồ, vậy cô có thể mở rộng?

P: Hoàn toàn có. Chúng tôi không có hạn chế.

D: Vậy, cô không muốn bị hạn chế bằng cách ở trong một cơ thể mọi lúc. (Không) Chỉ vào và ra. Điều đó thật thú vị, bởi vì tôi không biết rằng kiểu của cô tồn tại. Tôi đoán tôi luôn nghĩ về những linh hồn.

P: Đúng vậy, chúng tôi tồn tại, nhưng công việc của chúng tôi không phải là để hỗ trợ linh hồn. Linh hồn làm việc của nó. Chúng tôi làm việc của chúng tôi. (Cười) Chúng tôi rất ý thức về linh hồn. Rất ý thức.

D: Nhưng linh hồn, ít hay nhiều, bị mắc kẹt và phải ở lại với thể xác? Nếu đó là thuật ngữ phù hợp.

P: Vâng, giống như một nhiệm vụ.

D: Họ có nhiệm vụ ở lại với cơ thể đó trong suốt thời gian của cuộc đời nó?

P: Vâng, tôi tin rằng đó là thỏa thuận.

D: Còn cô có thể đến và đi.

P: Vâng. Và có thể linh hồn biết cách yêu cầu chúng tôi giúp, nếu nó nghĩ rằng con người đó, cơ thể vật chất đó sẽ cần.

D: Mọi người có thể rất phức tạp.

P: Vâng, họ làm cho nó như vậy.

D: Vậy, linh hồn biết nhiều hơn về những gì cơ thể cần. (Vâng) Và tôi đoán cô không cần phải tham gia vào phần đó.

P: Tôi không cần phải loanh quanh đó. (Cười) Tôi là một thợ sửa chữa vui vẻ.

Cô ấy nói rằng cô ấy không chỉ làm việc với cá nhân cần một chút năng lượng, mà còn với những khu vực rộng lớn. Tôi cho rằng nhiều khu vực, đặc biệt là trên Trái đất, sẽ có năng lượng âm rất nặng.

P: Chúng tôi đi đến nhiều khu vực như vậy. Rất khó, nhưng chúng tôi làm được. Một phần của nó là năng lượng cực kỳ dày đặc và hỗn loạn.

D: Nó không làm phiền cô chứ. Cô sẽ không bị cuốn vào điều đó.

P: Không, nó không ảnh hưởng đến tôi. Tôi biết rõ lý do tại sao tôi ở đó. Đó là một thách thức nhiều hơn trong những lĩnh vực đó, chỉ là năng lượng hỗn loạn và mật độ. Độ rung thấp. Vì vậy, điều đó làm cho nó trở thành một thách thức hơn. Nhưng nó chắc chắn có thể được thực hiện.

D: Cô không để bị tắc lại và bị lạc trong loại năng lượng đó?

P: Tôi chưa. Tôi không tin điều đó. Tôi không nghĩ là có thể, bởi vì chúng tôi cần phải sẵn sàng cho những ... nhiệm vụ khác, có thể nói như vậy. Chúng tôi không thể bị cuốn vào điều đó. Đó không phải là một phần của cách chúng tôi vận hành, không. Nhiều người trong chúng tôi được gọi đến đó.

D: Cô có biết rằng cô đang nói chuyện qua cơ thể với tôi vào lúc này không? (Tạm dừng) Hay cô có biết điều đó không?

P: Tôi tin rằng tôi đang có, bây giờ.

D: Trước đây cô không như vậy.

P: Tôi không nghĩ ra.

D: Bởi vì đó là cách chúng ta giao tiếp.

P: Tôi hiểu rồi. Được. Tốt đấy. Tôi nghĩ chúng ta chỉ đang nói chuyện. (cười thầm)

D: Nhưng bây giờ cô có thể biết rằng tôi đang nói chuyện với ai đó trong cơ thể vật lý, và cô đang giao tiếp thông qua họ. (Vâng) Không sao đâu, phải không? (Vâng) Tôi có một sự tò mò lớn. Tôi thích đặt câu hỏi.

P: Chúng tôi cũng tò mò.

D: Tại sao cô lại chọn nói chuyện với người này ngay bây giờ? Cô biết chứ?

P: (Ngừng lâu) Người này, ở một mức độ nào đó, nhận thức được điều này. Người này sử dụng năng lượng này.

D: Cô ấy sử dụng năng lượng để làm gì?

P: Với công việc của cô ấy trong việc chữa bệnh bằng năng lượng. Nó được kéo vào, vâng, để hoạt động.

D: Cô ấy phải có đúng loại động cơ?

P: Ồ, vâng, vâng. Nó phải có mục đích cao nhất, bởi vì chúng ta có thể được sử dụng theo những cách khác.

D: Vậy nếu ai đó muốn sử dụng năng lượng này theo cách tiêu cực?

P: Chúng tôi sẽ không có mặt. Tôi không được sử dụng theo cách đó.

D: Nhưng mọi người có thể sử dụng năng lượng âm không?

P: Ồ, vâng, họ có thể sử dụng năng lượng tiêu cực. Nhưng chúng tôi không phải là năng lượng tiêu cực. Chúng tôi sẽ không được sử dụng.

D: Họ sẽ sử dụng một số loại khác? (Vâng) Vì vậy, nó có thể được thực hiện.

P: Ồ, có, nó đã được thực hiện, nhưng điều đó sẽ không được mong muốn. Năng lượng tiêu cực rất mạnh mẽ. Chúng không phải là ánh sáng. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang gây rối. Chúng tôi phá vỡ mô hình tiêu cực khi chúng tôi đi vào. Chúng tôi có thể đi vào tiêu cực đó, như bà nói, hoặc năng lượng hỗn loạn, và làm cho nó thẳng lại, di chuyển nó và thay đổi nó.

D: Dù sao thì, lý do tại sao cô nói qua cơ thể này, là vì cô ấy sẽ biết rằng đây là năng lượng cô ấy sử dụng để chữa bệnh?

P: Vâng, sẽ rất tốt nếu cô ấy biết. Và rằng chúng tôi có thể được tin tưởng. Và chúng tôi rất sẵn lòng.

D: Vậy, nếu ai đó muốn làm công việc năng lượng để chữa bệnh cho ai đó, và họ có mục đích cao nhất ....

P: (Bị gián đoạn) Chúng tôi sẽ ở đó. Vâng, chúng tôi sẵn sàng. Ý định là mọi thứ.

D: Những người này biết rằng có một năng lượng, nhưng có vẻ như cô có một cá tính.

P: Họ có thể nhận thức được năng lượng, nhưng họ không biết cách điều khiển nó. Hoặc tận dụng nó để làm lợi thế của họ. Nhưng chúng tôi ở đây.

D: Cô có lời khuyên nào về cách ai đó có thể sử dụng nó không?

P: Người đó sẽ tìm cách cởi mở với điều này, với ý định cao cả. Và yêu cầu năng lượng từ chính nguồn cao nhất. Có tất cả các loại năng lượng. Tất cả đều có sẵn.

D: Cô có phải là nguồn cao nhất?

P: Vâng. Tôi không biết rằng chúng tôi có một cái tên.

D: Nhưng họ chỉ yêu cầu năng lượng của nguồn cao nhất.

P: Vâng, và chúng tôi sẽ trả lời điều đó. Sau đó, họ có thể hướng nó đến bất cứ nơi nào cần thiết. Luôn có sẵn. Nhiều người đang thức tỉnh với thực tế đó. Vâng, để truy cập điều này.

D: Cô cũng là người có thể được kêu gọi để tạo ra những điều tích cực?

P: Những gì chúng tôi làm là tạo ra một tần số. Chúng tôi tạo ra các khả năng. Tôi không biết rằng chúng tôi tạo ra hình dạng hoặc hình thức với cái này. Cũng nhiều như khi chúng tôi ... tạo điều kiện. Đó có phải là một từ không? Chúng tôi tạo điều kiện cho năng lượng cho việc sử dụng.

D: Tôi luôn nói với mọi người rằng họ có thể tạo ra thực tại của mình. Họ có thể tạo ra bất cứ thứ gì họ muốn trong cuộc sống của họ, bởi vì tâm trí là thứ mạnh mẽ. (Phải) Và năng lượng của cô luôn sẵn sàng nếu họ muốn sử dụng nó một cách chính xác.

P: Đúng vậy. Ý định của họ phải là 100% tốt, danh dự.

D: Nếu không, cô sẽ không làm việc với họ?

P: Hoàn toàn không. Chúng tôi sẽ không được sử dụng cho mục đích khác hơn là việc tốt. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không ở đó trong không gian không tốt. Bởi vì mục đích của chúng tôi là tạo ra sự chuyển đổi, có thể nói vậy, chuyển đổi sự hỗn loạn, tiêu cực, thành một tần số cao, mượt mà, tích cực.

D: Ồ, thật tuyệt. Tôi thích giúp đỡ mọi người, nhưng tôi luôn nghĩ mình đang làm việc khác.

P: Bà đang làm việc với chúng tôi.

D: Ít hay nhiều là do cô bị cuốn hút vào điều này khi mọi người đang ở trong trạng thái này?

P: (Bị gián đoạn) Đó là một phần của nó. Và ý định của cá nhân để sử dụng năng lượng này.

Sau đó tôi quay sang hỏi một số câu hỏi mà Patricia muốn biết về cuộc đời mình, đặc biệt là mục đích của cô ấy. Điều xảy ra tiếp theo tự nó là một hiện tượng bất thường, và chứng minh cho tôi thấy rằng phần (hay năng lượng) này hoàn toàn tách biệt với cơ thể vật chất mà nó đang nói thông qua. Khi nó bắt đầu nói về mục đích của mình, nó dừng lại và sau đó nói, “Có những giọt nước mắt của con người.” Patricia đã trở nên xúc động và đã khóc. Và năng lượng đã quan sát điều này một cách khách quan. Tôi đã cố gắng giải thích với nó rằng cô ấy đang có cảm xúc, và điều đó thật tốt. Khi Patricia tiếp tục khóc nhẹ, nó nói, “Thật quá sức. Cảm giác! Những cảm xúc!” Những cảm xúc đã làm xáo trộn năng lượng. Rõ ràng là nó không quen với việc trải qua bất cứ điều gì như thế này.

Tôi đã cố gắng loại bỏ nó khỏi cảm xúc bằng cách nói với nó rằng nó có thể cho phép cơ thể trải qua điều này khi nó nói chuyện với tôi. Nó có thể tự loại bỏ và giao tiếp trong khi cơ thể vẫn làm việc của mình. Tôi đã nhắc nó rằng nó có thể vào và ra và sẽ không phải ở lại sau khi chúng tôi hoàn thành. Có một vài tiếng thở dài và sau đó nhanh như búng ngón tay, nó đã kiểm soát trở lại. Cảm xúc đã bị tắt. Nó đã tự loại bỏ chúng. Thật ngạc nhiên khi chứng kiến cách nó trải qua một thứ hoàn toàn xa lạ với nó, và sau đó lại kiểm soát tình hình. Sau đó, nó giải thích cho Patricia biết mục đích của cô ấy là gì.

P: Cơ thể sẽ sử dụng năng lượng này với sự hiện diện của cô ấy, trong mọi tình huống. Năng lượng sẽ có một cảm giác êm dịu, tác động lên bất kỳ người nào hoặc không gian nào của cơ thể này. Cơ thể này đang thấy một phần nào đó là một thách thức khi nắm giữ năng lượng này, bởi vì đó là một năng lượng rất mạnh. Cô ấy sẽ sử dụng nó như một mục đích chủ động để chữa lành cho những người khác hoặc địa điểm. Nó có thể cần một số điều chỉnh. Tôi nghĩ nó đã gây căng thẳng cho cơ thể khi nắm giữ và sợ hãi.

Sau đó tôi đề nghị rằng có thể tốt hơn nếu cô ấy không sử dụng nó trong một thời gian.

P: Điều đó sẽ khôn ngoan. Chúng tôi nói rằng họ sẽ phát triển thành nó, nhưng chúng tôi sẽ phát triển thành họ, có thể nói như vậy. (Cười) Nên, chỉ cần ở cạnh một người bị bệnh, sự hiện diện của cô ấy sẽ tăng mật độ. Nó sẽ hỗ trợ người đó phát triển chính họ, chỉ cần vậy thôi. Giống như một chút chanh bỏ vào nước sẽ thay đổi lượng nước đó, bởi vì chỉ cần có vậy thôi. Chắc chắn rồi. Hiện tại tốt hơn nên cho cơ thể vật lý của cô ấy về trạng thái cân bằng và hồi phục, bởi vì hồi phục càng tốt thì cô ấy càng có thể chứa được nhiều năng lượng hơn. Và cô ấy sẽ chứa năng lượng này. Không phải là có thể xảy ra. Nó sẽ xảy ra. Cơ thể cô ấy chỉ cần bắt kịp. Cơ thể này không nhận ra, hoặc không biết, làm thế nào để sử dụng năng lượng chữa lành này để chữa bệnh cho chính mình. Đối với những người khác thì có. Nhưng cơ thể này phải học cách thích ứng với điều này, bởi vì đây là những gì cơ thể này đã yêu cầ. Đó là một năng lượng rất lớn.

Sau đó, tôi yêu cầu năng lượng để chữa lành cơ thể của Patricia khỏi những khó chịu về thể chất mà cô ấy đã phàn nàn trước buổi tập. “Thấy chưa, đây là phần tôi muốn bà hiểu. Năng lượng này không nhất thiết phải làm. Nó cung cấp năng lượng. Nó tạo điều kiện cho tần suất chữa lành. Bất cứ điều gì đều có thể được thực hiện. Bất cứ điều gì đều có thể được sửa chữa. Công việc của chúng tôi là cung cấp năng lượng cho… thứ khác để sử dụng”. Cô ấy có vẻ bối rối. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nghĩ một cái gì đó khác phải được gọi vào để sử dụng nó. Tôi biết cô ấy đang nói gì, tiềm thức, mà tôi thường xuyên làm việc để chữa lành. Cô hào hứng đồng ý, “Vâng! Đó là nó! Vâng vâng! Chúng tôi cung cấp nguyên liệu thô cho năng lượng sửa chữa này. Vâng vâng. Tiềm thức có thể làm được”.

Nó đồng ý rằng gọi tiềm thức để thực hiện việc chữa lành thực sự sẽ là một ý tưởng hay, nhưng nhấn mạnh rằng nó luôn ở đó và sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào bởi bất kỳ ai (nếu họ có ý định đúng). Tôi đưa ra hướng dẫn và Patricia thở dài khi nguồn năng lượng mạnh mẽ rời đi. Sau đó, tôi gọi tiềm thức ra, và tôi quan sát cái này thay thế cái kia. Sự thay đổi rất đáng chú ý. Sau đó tôi yêu cầu tiềm thức giải thích điều gì đã xảy ra khi năng lượng đó truyền qua cô ấy.

P: Nó ở trong cô ấy. Nó là của cô ấy. Cô ấy cần phải có nhận thức.

Thực thể này chắc chắn hơn về bản thân và nói chuyện với nhiều quyền lực hơn, mặc dù năng lượng kia có sức mạnh rất lớn. “Cô ấy phải nhận thức được sự rộng lớn của nó. Tính khả dụng của nó.”

D: Tôi nghĩ thật thú vị khi năng lượng không hiểu được cảm xúc.

P: Không, nó không hiểu. (Cười thầm)

D: Thật tốt khi được trải nghiệm điều đó.

P: Tôi nghĩ vậy.

Sau đó, với sự hỗ trợ của năng lượng khác, tiềm thức (năng lượng sửa chữa) bắt đầu sửa chữa đầu gối của Patricia. Các bác sĩ muốn phẫu thuật và thay thế đầu gối, nhưng tiềm thức vẫn khăng khăng (như mọi khi) rằng không được xâm phạm cơ thể. “Xương đang được di chuyển. Nó đang được điều chỉnh. Xương bị mài mòn nhiều. Sụn phải được tái tạo. Và chúng ta cần cải thiện và định hình lại các khớp. Tôi đang nghĩ rằng sẽ mất một vài ngày. Nó sẽ được hoàn thành trong ... một tháng hoặc lâu hơn, nhưng phần lớn việc chữa trị sẽ được thực hiện trong một vài ngày. Sẽ có một sự khác biệt đáng chú ý. Sụn sẽ được xây dựng lại. Sẽ có một tấm đệm, và cô ấy sẽ có thể đi lại mà không bị khó chịu. Khỏe mạnh trở lại.” Nó cũng nói rằng khi cô ấy đi khám lại, sự khác biệt sẽ thấy được trên X-quang. Sau đó, nó sẽ có tác dụng với lưng của Patricia, vì vấn đề ở đầu gối đã khiến lưng cô không thẳng. Tôi thấy cơ thể cô ấy nảy lên, và nghe thấy tiếng xương kêu khi năng lượng chảy qua. Rõ ràng là có điều gì đó đang được thực hiện, vì cơ thể đã chuyển động và giật trong toàn bộ quá trình này. “Bây giờ cần làm việc để giữ nó ở đó. Trong một số không gian, nó có thể hơi mềm một chút, nhưng không phải lo lắng”.

D: Tất cả đều được thực hiện với năng lượng đó. (Vâng) Tôi đánh giá cao cô đã cho phép tôi gặp năng lượng đó. Đó là một nhân cách đẹp.

P: Nó cũng dành cho sự điều chỉnh của bà.

Tôi nghĩ “điều chỉnh” là một từ thú vị để sử dụng ở đây. Tôi nghĩ về việc áp dụng để xây dựng một cái gì đó, một cấu trúc hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng khi tôi tra cứu trong từ điển, nó nói rằng nó cũng có nghĩa là: hướng dẫn hoặc cải thiện đạo đức hoặc tâm linh. Nó muốn tôi biết sức mạnh của nguồn năng lượng mà tôi đã vô tình sử dụng trong công việc của mình.

Trước khi tôi đánh thức Patricia, tiềm thức có một thông điệp chia tay cho cô ấy, “Hãy tiếp tục tin tưởng, và biết rằng sự chữa lành sẽ xảy ra. Có thể là của tinh thần, trí óc, cơ thể, bất cứ điều gì. Nó có thể xảy ra, và nó xảy ra, nhưng ta phải tin tưởng và tin tưởng. Cơ thể được tạo ra để tự chữa lành. Nó biết cách chăm sóc bản thân”.

Tôi càng làm công việc này, nó càng trở nên kỳ lạ. Tôi đã quen với việc làm việc với các linh hồn riêng lẻ của con người tái sinh và chiếm giữ các cơ thể khác nhau với mục đích học hỏi bài học, trải nghiệm và trả nghiệp. Tôi đã trở nên hoàn toàn thoải mái khi giao tiếp với tiềm thức tuyệt vời và mạnh mẽ, nơi chứa đựng câu trả lời cho mọi thứ.

Tôi đã hơi quen với ý nghĩ rằng cơ thể mà tôi đang ở trong thời điểm này đang đánh máy cuốn sách này, không phải là duy nhất Rằng tôi là một phần rất nhỏ của một tâm hồn lớn hơn đã lựa chọn tách rời hoặc phân rã để trải nghiệm nhiều nhất có thể. Và rằng những phần khác của bản thân tôi sẽ không bao giờ nhận thức được nhau, bởi vì nó sẽ quá áp lực và thất bại trong mục đích. Chỉ cần biết rằng chúng tồn tại là tâm trí đã đủ hoang mang rồi. Tôi chỉ mới hiểu được một phần thông tin rằng những mảnh vụn hoặc khía cạnh này có thể đổi chỗ cho nhau khi cần thiết, tương tự như bước-vào, nhưng khác, bởi vì chúng là một phần của cùng một linh hồn. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều cách suy nghĩ khác nhau, đến nỗi tôi nghĩ rằng không thể học được gì nữa.

Bây giờ tôi đang nhận được thông tin về các hình thức khác nhau ngoài các linh hồn chiếm giữ cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, trên thực tế chúng đều là linh hồn, chỉ ở một hình thức khác. Tôi đã giao tiếp với những người hoàn thành nhiệm vụ của một thiên thần hộ mệnh (hoặc người dẫn đường) và các đấng sáng tạo. Một số mà tôi đang gặp ngày càng nhiều là những loài chưa từng sống trên Trái đất trước đây. Họ đã đến trực tiếp từ Nguồn để giúp Trái đất vào lúc này. Một hình thức quen thuộc hơn là những người mới chỉ biết đến vật thể ngoài hành tinh, và đến Trái đất lần đầu tiên. Sau đó, tôi bắt gặp năng lượng (hay tinh thần) “quá giang” đến từ một mức độ phát triển cực cao. Nó chỉ đến Trái đất khi nó được thưởng một kỳ nghỉ, và được phép đi quá giang hoặc sử dụng phương tiện cơ thể con người để quan sát và hấp thụ các cảm xúc và phản ứng trong một thời gian giới hạn.

Bây giờ trong chương này, tôi đang tiếp xúc với một loại khác. Một năng lượng không có mong muốn chiếm lấy cơ thể con người, nhưng nó sẽ được sử dụng bởi linh hồn đang chiếm giữ để chữa lành hoặc bất cứ việc nào là cần thiết. Sẽ có nhiều năng lượng khác thường được giới thiệu trong các chương cuối của cuốn sách này.

Điều đáng kinh ngạc là họ có một cá tính rõ ràng. Họ có thể giao tiếp với tôi, nhưng họ hoàn toàn tách biệt với người mà tôi đã nói chuyện lúc trước phiên thôi miên. Và người đó hoàn toàn không biết rằng linh hồn hoặc năng lượng này đang chiếm giữ cùng một không gian mà họ đang có. Tất cả những điều này chắc chắn thách thức khái niệm của chúng ta về thực tế và cuộc sống của chúng ta là gì. Càng khám phá công việc này, tôi càng tin rằng những gì chúng ta cảm nhận về cuộc sống và sự tồn tại của con người chỉ là một bề ngoài. Một bức màn che giấu một thế giới sâu sắc và phức tạp hơn nhiều tồn tại bên cạnh chúng ta, nhưng lại hoàn toàn vô hình đối với chúng ta. Tôi tự hỏi còn bao nhiêu điều nữa được ẩn sau vẻ bề ngoài, và bao nhiêu sẽ được phép tiết lộ?

Chương 38
GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG

George là một thành viên trong những lớp học thôi miên của tôi vào năm 2005. Lớp học đã kết thúc và chúng tôi có buổi thôi miên trong phòng của anh ấy trước khi anh ấy bắt chuyến bay để quay về nhà. George rất nhạy bén về mặt tâm linh và đã nhận thức được các thực thể và nhiều loại năng lượng khác nhau trong căn phòng suốt buổi học. Anh ấy nói rằng điều này xảy ra với anh ấy thường xuyên, và anh ấy đã phải cẩn thận với những gì anh ấy nói và chia sẻ. Anh ấy đã đặt khả năng của mình vào công việc của một người trị liệu. Nó giúp cho anh ấy có thêm các thông tin khi anh ấy làm việc với các khách hàng.

George ra khỏi đám mây màu xanh lam và biết rằng anh ấy đang không ở một nơi thực tế. “Đây không phải là một nơi chốn, mà là một bản chất và là một sự tĩnh tại. Và đó là nơi bắt đầu. Đó là một phần của mọi thứ, và chúng ta là một phần của nó. Chúng ta chỉ là một khía cạnh của nó. Nó đang biết điều đó. Nó là mọi thứ. Và tại bất cứ thời điểm nào, tất cả sẽ bắt nguồn từ đây. Đó chỉ là nó. Chỉ có một cảm giác êm đềm. Không có lên không có xuống. Không có cảm giác về thời gian và khoảng cách. Đó chỉ là nó. Một số người nhớ điều này.”

D: Anh nói đây là nơi anh đến từ sao?

G: Vâng, lần này.

D: Nhưng anh nói đó cũng là nơi mà mọi người xuất phát sao?

G: Vâng, tất cả mọi người phải đi qua đây.

D: Đây là nơi anh bắt đầu?

G: Không là một nơi để bắt đầu. Đó là thứ gì đó mà ta phải đi xuyên qua. Người ta phải chịu đựng để đi tiếp. (Anh ta trở nên xúc động).

D: Vậy anh đã bắt đầu đâu đó trước khi anh đến với miền màu xanh này? (Vâng) Tại sao anh lại xúc động như vậy?

G: Không cần phải như thế này, vì tôi sẽ cần xuống dưới này một lần nữa. Lẽ ra tôi không cần phải làm thế này và quay trở lại lần nữa. Tại sao họ không thể học được nhỉ?

D: Ý anh là anh hạnh phúc hơn khi ở đó?

G: Không phải là vấn đề đó. Vấn đề là mọi người đều có thể tránh được chuyện này. Không nên để tôi phải đến đây một lần nữa. Tôi chỉ không thể hiểu những gì cần phải làm.

Chuyện này nghe có vẻ giống như lời kể của Ingrid trong Quyển 2 - Vũ Trụ Xoắn, khi cô ấy quay lại và thực sự buồn bã. Cô ấy cũng không thích những gì con người đã gây ra cho thế giới, và rất xúc động khi quay trở lại.

D: Anh đã từng trải qua rất nhiều kiếp sống vật chất?

G: Người đàn ông này nghĩ anh ta có, nhưng thực ra không. Không có nhiều mà chỉ có một số lần.

D: Vậy anh nghĩ anh đã hoàn thành mọi thứ rồi?

G: Vâng, đúng ra là như vậy.

D: Có nghiệp chướng nào anh cần phải trả không?

G: Điều đó không cần thiết. Tôi chỉ được phép quay lại khi có một nhu cầu lớn. Tôi không cần phải làm điều này một lần nữa.

D: Có vẻ anh tức giận về việc này.

G: Tại sao họ lại không hiểu nhỉ? Chúng tôi đã dạy họ, chúng tôi đã chỉ cho họ, chúng tôi đã bảo họ về những hậu quả.

D: Anh đã nói với ai? Anh đang nói về ai vậy?

G: Chúng tôi đã nói chuyện với những người ở trên cõi vật chất này, những người chỉ được dạy khi họ có thể chỉ cho những người khác tiến lên, để họ giữ thăng bằng. Để chỉ cho họ những gì cần phải được thực hiện.

D: Những người sống trên hành tinh này vào thời điểm mà anh đã ở đây?

G: Chính xác.

D: Và anh nghĩ họ hiểu?

G: Họ hiểu. Có vẻ như đó là một tính toán sai lầm của chúng tôi về những gì sẽ diễn ra với loài người. Chúng tôi sẽ không cho phép sai lầm này diễn ra lần nữa.

D: Tính toán sai lầm đó là gì?

G: Là họ đã sợ hãi quá nhiều.

D: Anh nghĩ rằng họ có thể làm khác đi?

G:  Chính xác. Kế hoạch là vậy.

D: Anh nghĩ anh đã hoàn thành những gì mà anh bắt đầu thực hiện?

G: Chính xác. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi những gì xảy ra ở đây và những nơi khác nữa. Chúng tôi nghĩ rằng lần trước khi được điều chỉnh đã là lần cối cùng. Chúng tôi đã bảo họ, chúng tôi đã đưa cho họ, chúng tôi đã chỉ cho họ những gì sẽ xảy ra một lần nữa nếu họ không ngăn chặn điều đó.

D: Anh biết con người như thế nào mà, họ quên hết.

G: Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã có các biện pháp bảo vệ. Chúng tôi có những người khác ở đây để đảm bảo điều này sẽ không xảy ra nữa. Nhưng họ không nghe.

D: Những người bảo vệ, ý anh là những linh hồn khác đã ở đây?

G: Vâng, theo nhận thức của bà thì đúng vậy. Có những năng lượng khác ở đó. Các kiến thức đã được cung cấp cho mọi người vào những thời điểm thích hợp. Họ đã chia sẻ điều này. Nhưng những người khác đã được tham gia mà không nên.

D: Những người khác? Ý anh là con người?

G: Không chính xác. Không, những ảnh hưởng khác bắt đầu xuất hiện - sự tham lam, nỗi sợ, quyền lực. Điều này không nên được phép xuất hiện ở quy mô lớn. Nó sẽ hiểu ra, chúng tôi hiểu điều đó, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này, nhưng mức độ lớn không nên được phép.

D: Anh không nghĩ rằng nó sẽ trở nên phổ biến như vậy?

G: Đúng vậy.

D: Khi anh đến đây vào lần đó và dạy cho mọi người, anh có ở trong một cơ thể vật chất không?

G: Bà gọi đó là vật chất nhưng thật ra là không. Nó chỉ là vật chất khi ta nhìn vào đó, nhưng chỉ là vậy thôi.

D: Anh có thể cho tôi biết vài điều về thời gian đó không?

G: Lần trước là lần mà bà sẽ gọi là “Atlantis”. Vâng, tôi đã ở đây đến lúc cuối cùng. Họ đã lạm dụng quyền lực của họ, kiến thức của họ. Họ đã hiểu sai mục đích của nó. Tất cả những gì họ cần phải làm là tiếp tục con đường mà chúng tôi đã đặt ra cho họ. Chúng tôi đã được đưa trở lại đây để sửa chữa những sai lần này.

D: Lúc đó, anh có đang sống giữa mọi người không? (Không) Vậy anh không phải là một cơ thể vật lý theo kiểu đó.

G: Vâng, nếu khi nhìn vào.

D: Anh có quan sát những gì đang xảy ra không?

G: Những người khác đang quan sát. Họ đã nhận ra điều gì sẽ xảy ra khi tiếp tục con đường này và chúng tôi đã được gọi vào. Đó là chức năng của chúng tôi. Chúng tôi là những người điều chỉnh. Tất cả chúng tôi thay thế, tất cả chúng tôi có cái mà bà gọi là một “công việc”. Chúng tôi là những người điều chỉnh.

D: Anh có giống như các linh hồn.

G: Có, tương tự vậy.

D: Điều này có nghĩa anh chưa từng có các cuộc đời vật chất trong một cơ thể vật lý trước đây?

G: Chưa. Người này nghĩ là anh ta có nhưng chưa có.

D: Vậy vào thời điểm đó anh đã được gọi vào với những người khác để giúp, bởi vì mọi việc đang đi sai hướng?

G: Chính xác. Lòng tham lam và quyền lực đã lên đến mức không thể được phép nữa. Nếu để cho nó tiếp tục, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến quá nhiều sinh mệnh và các hành tinh khác mà chúng ta kết nối. Và vì vậy điều đó không thể được cho phép vào thời điểm đó - nó cần phải được điều chỉnh và sửa chữa.

D: Họ đã làm những gì mà tiêu cực đến vậy?

Tôi biết câu trả lời cho những câu hỏi này vì tôi đã viết về Atlantis (Vũ Trụ Xoắn - Quyển 1). Nhưng tôi luôn cố gắng xác minh những gì tôi đã tìm ra và bổ sung thêm thông tin.

G: Họ đã lạm dụng năng lượng, lạm dụng kiến thức của họ, thay vì giúp nuôi dưỡng và tiếp tục hiểu và phát triển. Họ đang thao túng những gì họ có. Họ đã cố gắng thay đổi nó - nó sẽ thay đổi, bởi vì đó là chức năng của nó - nhưng điều đó không được phép. Và rồi họ sẽ đi xuống đến một điểm mà sẽ phân tán ra thành những điểm khác chưa sẵn sàng vào thời điểm đó. Kiểu kiến thức đó chưa sẵn sàng cho họ vào thời điểm đó và vì vậy cần phải được điều chỉnh. Họ đang sử dụng điều này để tiêu diệt những người khác, để giành quyền lực trên những người khác. Truyền thuyết của bà nói như vậy, và nếu bà quan sát kỹ bà sẽ thấy điều đó.

D: Tôi đã từng nghe rằng họ lạm dụng quyền lực của trí óc họ.

G: Một mức độ nào đó. Trí óc của họ rất tiến bộ, chúng tôi đã giúp họ, sức mạnh của tâm trí họ, để mà họ có thể hiểu được các năng lượng họ sẽ sử dụng. Để phát triển, không chỉ cho bản thân họ, mà cho hành tinh nói chung, và đến lúc sẽ là một hiệu ứng domino để ảnh hưởng đến các hành tinh khác và các cộng đồng khác và các thực thể khác.

D: Có phải họ sử dụng những thứ vật chất để tạo ra năng lượng không?

G: Các giả định của bà là đúng tại thời điểm này. Có những tinh thể sẵn có và ta có thể điều khiển với năng lượng phù hợp làm thay đổi tần số. Bà đã khai thác những thông tin này trong các bài viết của bà khi làm việc với những người khác. Nhưng cũng có một số tinh thể vẫn chưa được khám phá mà ta gọi là “chất xúc tác”. Họ là trung tâm, là người nắm giữ. Một số cá nhân hoặc năng lượng nhất định có thể đạt đến điều này và sử dụng trong sức mạnh mà bà có thể biết đến. Không, thực sự là ngược lại. Mọi thứ có thể xảy ra và vận dụng từ điểm này và tiến lên phía trước.

D: Đó có phải là những tinh thể lớn không?

G: Một số thì rất lớn, còn những cái khác thì không.

D: Anh nói chúng vẫn chưa được khám phá lại. Có phải là vì chúng đã bị chôn vùi khi những sự thay đổi diễn ra?

G: Vâng, chúng đã bị giấu đi. Họ đã sử dụng những tinh thể này và tìm kiếm những tinh thể khác. Họ không thể tìm thấy những cái khác. Không, nó chưa được phép vào thời điểm này. Họ sẽ được phép khi đạt đến một mức độ hiểu biết mới rằng, với cách mà họ đang tiến về phía trước, sẽ có một tác động tiêu cực đến những người khác trên cõi vật chất đó. Họ cảm thấy họ biết mọi thứ và họ có thể kiểm soát nó.

D: Tôi đã từng được nghe rằng họ đang cố gắng thay đổi bản chất.

G: Vâng. Họ đã thay đổi ADN của cây cối để cho nhiều trái hơn, điều này có thể hiểu được trong trường hợp đó, để nuôi sống người dân của họ. Nhưng cũng có thể, họ đã làm điều này mà không hiểu hậu quả. Khi họ thay đổi ADN của những người bảo vệ này, các cấu trúc không phổ biến bên cạnh các cấu trúc khác bên trong và xung quanh chúng. Và rồi với kiến thức rộng lớn và sức mạnh trong tâm trí họ, rõ ràng là họ cũng có thể thay đổi ADN của con người. Và họ cũng trở nên thành thạo với điều này. Một số truyền thuyết cổ xưa của bà gọi là “minotaur” cũng có đề cập đến những người đó và những người khác nữa. Họ không được sử dụng cho mục đích hữu ích nào nhưng họ vẫn làm. Họ gọi đó là “Khoa học mới”. Nhưng họ phải hiểu rằng đó không phải là khoa học, đó chỉ là sự lạm dụng những gì mà họ có. Họ đã biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn muốn biến nó thành hiện thực. Họ muốn đưa nó vào cõi vật chất này nhưng trong trường hợp này lẽ ra là không nên.

Có nhiều thông tin hơn về điều này trong các chương về Atlantis trong Quyển 1 và Quyển 2 - Vũ Trụ Xoắn.

D: Họ tò mò và muốn thấy những gì họ có thể làm.

G: Chính xác.

D: Đây không phải là thứ mà các nhà khoa học của chúng tôi đang khám phá bây giờ sao?

G: Chính xác. Đó là lý do tại sao tôi ở đây và cả những người khác nữa.

D: Người của anh đã từng kể cho tôi nghe điều này trước đây. Chúng tôi cần biết thông tin này vì lịch sử đang lặp lại.

G: Đúng rồi. Nó đã bắt đầu xảy ra một lần nữa. Dường như họ đang đi theo một con đường giống như vậy.

D: Họ đang cố gắng thay đổi ADN cây trồng một lần nữa. Họ nói rằng để có thể tạo ra nhiều hơn và thực phẩm tốt hơn cho người dân.

G: Họ hiểu nhưng một lần nữa họ lại vượt qua. Họ đã vượt qua những gì họ đã từng làm và thao túng xuống đến mức mà bà sẽ gọi là một cấp độ tế bào. Nhưng những thay đổi này, bà phải hiểu rằng là, một lần nữa đi quá cấp độ tế bào. Họ cũng đi vào mức năng lượng nữa. Và họ bắt đầu thao túng nó một lần nữa. Họ đã từng làm điều này.

D: Chúng tôi biết họ đang nhân bản động vật và làm rối tung ADN của động vật.

G: Vâng, điều này đang diễn ra trong khoảng thời gian mà bà sẽ gọi là mười năm, ba mươi năm.

D: Tôi đã được kể rằng họ cũng đang làm điều này với loài người nhưng chưa phải là kiến thức phổ biến.

G: Chính xác. Nếu họ không hiểu và suy nghĩ lại, chúng tôi sẽ làm việc với những người khác về điều này. Nhưng như bà cũng hiểu, những người khác đang thuyết phục nhiều trên con đường đó.

D: Tất cả đều nhân danh khoa học có phải không?

G: Vâng, đó là thuật ngữ được sử dụng. Hoặc bây giờ, như chúng ta đang nói đến, đó là tên của cái mà bà sẽ gọi là “sự phòng thủ” - quân đội, sự cải thiện của những người khác.

D: Tại sao quân đội lại được hưởng lợi từ những thứ như vậy?

G: Họ coi đó là một thứ vũ khí.

D: Thao túng ADN?

G: Chính xác. Cái mà bà gọi là “khủng bố sinh học”. Ngoài ra, tạo ra một con người có thể chống chọi lại các trận chiến.

Anh ta dường như gặp khó khăn trong việc tìm ra những từ chính xác. Từ ngữ có vẻ xa lạ đối với anh ta.

D: Từ ngữ sẽ đến dễ dàng hơn, bởi vì tôi biết rằng thật là khó khăn khi sử dụng từ ngữ của chúng tôi, Nhưng ý anh là những cơ thể của họ sẽ bị thao túng?

G: Các cơ thể đang được thay đổi để có thể chống lại cuộc tấn công khủng bố sinh học và sống sót. Nhưng họ không hiểu rằng bản thân cơ thể đó sẽ trở thành một vũ khí chống lại họ. Thứ mà chúng hình thành sẽ tiến hóa và quay lại một lần nữa ở cấp độ khác, và hậu quả sẽ rất lớn.

D: Ý anh là cơ thể có thể phát triển thứ gì đó để chống lại điều này?

G: Họ đang làm việc này trong các phòng lab để tiêm vào cơ thể người để chúng có khả năng chống lại khủng bố sinh học, các loại khác nhau. Và họ tiêm các hợp chất vào đó, thay đổi cấu trúc ADN để nó có thể thích ứng. Nhưng điều này sẽ bắt đầu đổ vỡ sau một thời gian ngắn, và chẳng bao lâu họ sẽ không còn khả năng phòng thủ trước những gì mà họ tạo ra.

D: Đó là một trong những lý do khiến anh ở đây, bởi vì họ sẽ làm hại mọi người?

G: Tôi ở đây để dừng việc này lại. Vâng, chúng tôi ở đây để thực hiện các điều chỉnh.

D: Chà, hãy quay trở lại một chút. Anh nói rằng anh ở đó vào thời kỳ Atlantis khi mà mọi thứ đang diễn ra. Chuyện gì đã xảy ra?

G: Họ được bảo phải dừng lại. Nếu không thì… (Tạm dừng).

D: Nếu không thì sao?

G: (Ngừng một lúc) Nếu họ không dừng lại, thì chúng tôi phải kiểm soát nó. Chúng tôi đi vào và sử dụng toàn bộ sức mạnh để thực hiện việc điều chỉnh. Và họ sẽ không còn tồn tại nữa.

D: Đó là những gì đã xảy ra ở thời kỳ Atlantis?

G: Chính xác.

D: Các anh đã điều chỉnh những gì?

G: (Một cách lạnh lùng) Chúng tôi đã loại trừ dân số. Chúng tôi đã nhấn chìm nền văn minh đó xuống dưới mặt nước để không ai tìm thấy.

D: Tôi muốn làm rõ những điều này. Liệu có ổn không nếu tôi tiếp tục đặt câu hỏi?

G: Vâng, thời điểm này ổn.

D: Bởi vì đây là những thứ mà tôi đang nghiên cứu.

G: Chúng tôi hiểu điều này.

D: Tôi đã nghe nói các nhà khoa học đã lạm dụng sức mạnh của các viên pha lê và đó là nguyên nhân gây ra sự hủy diệt.

G: Chúng tôi đã cho phép một số cư dân sống sót, để truyền thuyết có thể được lan truyền. Để những người khác nghe về những điều gì đã xảy ra. Và chúng tôi đã hy vọng rằng, vì những điều đã xảy ra, họ sẽ hiểu được những giá trị, và cũng sẽ hiểu rằng họ không thể lạm dụng nó. Rằng chúng tôi sẽ theo dõi và chúng tôi sẽ có những hành động cần thiết, để không chỉ cứu được hành tinh này mà còn những hành tinh khác.

D: Những cái khác nào?

G: Các hành tinh khác. Đó sẽ là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Điều này bà đã biết rồi.

D: Vậy thời điểm đó, các anh đã làm điều đó mặc dù đó là những điều các anh không muốn làm. Phá hủy mọi thứ và bắt đầu lại.

G: Chính xác. Nhưng đó là một việc cần thiết.

Điều này đã được đề cập trong một số các cuốn sách của tôi, rằng thông thường thì họ sẽ không được phép can thiệp vào công việc của các nền văn minh khác. Họ chỉ có thể quan sát. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất (và tôi đã được nói về điều này nhiều lần) là nếu chúng ta đã đi đến điểm có thể hủy diệt hành tinh của mình (do lạm dụng năng lượng nguyên tử hoặc gì khác). Điều này không thể được phép xảy ra vì nó sẽ gây ra hiệu ứng gợn sóng vào thiên hà và nhiều nền văn minh khác sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Họ cũng đã nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến các chiều không gian khác nơi có tồn tại các nền văn hóa khác. Sẽ giống như một tuyên bố về một cuộc chiến tranh không mong muốn và phi lý có thể gây ra những ảnh hưởng sâu rộng. Điều này không thể được phép xảy ra. Họ nói trong hoàn cảnh như vậy, họ sẽ có lý do khi bước vào và giữ cho điều này không xảy ra. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe ai nói về những biện pháp quyết liệt mà George đang mô tả. Điều này nghe có vẻ khó chịu, lạnh lùng và có tính toán mà không có bất kỳ cảm giác gì với loài người. Nhưng họ cho rằng loài người vào thời điểm đó đã vượt quá nhu cầu về cảm xúc. Điều này thực sự sẽ phải được thực hiện bởi một kiểu thực thể hoàn toàn khác.

D: Tôi đã có những câu chuyện về những người sống sót.

G: Chính xác. Họ đã được phép. Một số họ đã được thông báo để có kiến thức sử dụng cho việc bắt đầu lại từ đầu.

Những câu chuyện này đã được đề cập trong Quyển 2 - Vũ trụ xoắn và một số quyển khác của tôi.

D: Nhưng phần lớn nền văn minh Atlantis đang nằm dưới mặt nước?

G: Chính xác, và người ta đang tìm kiếm nó vào lúc này.

D: Tôi đã được kể rằng một số phần thì nằm dưới bùn đất.

G: Vâng, một số phần.

D: Nhưng đây là điều mà các anh thực sự không muốn làm?

G: Đó là chức năng của chúng tôi.

D: Có ai đó hoặc điều gì đó bảo các anh làm những việc này không?

G: Trí tuệ tập thể hiểu rằng điều này cần phải được thực hiện.

D: Mặc dù có vẻ là tiêu cực, khi phá hủy cả một nền văn minh?

G: Đúng rồi. Chúng tôi đã làm những việc này rất nhiều lần.

D: Trên Trái Đất hay ở những nơi khác?

G: Ở nơi nào cần chúng tôi.

D: Tôi đã nghe nói rằng nhiều nền văn minh trên Trái Đất đã sụp đổ ngoài Atlantis.

G: Chính xác.

D: Nhưng anh cũng đã được gửi đến những thế giới khác?

G: Vâng. Đây là chức năng của chúng tôi. Đó là việc chúng tôi là ai.

D: Điều này có nghĩa là anh chưa bao giờ sống trong một cơ thể vật lý cho đến bây giờ?

G: Vâng, đã có nhiều lần chúng tôi phải sử dụng các cơ thể của nền văn minh, nên chúng tôi có thể gây ấn tượng với họ về giá trị của những gì cần phải hoàn thành.

D: Nhưng anh đang bực bội vì phải quay lại. Anh nghĩ anh đã sửa nó vào lần trước?

G: Chính xác. Hiện tại thì đó không phải là điều cần thiết.

D: Đã có rất nhiều, rất nhiều thế hệ từ thời điểm đó.

G: Đúng vậy.

D: Và có vẻ như người dân đã nắm quyền lực trở lại và mắc phải những sai lầm tương tự.

G: Đúng vậy. Những người khác đến vào thời điểm này đã có ảnh hưởng mà chúng tôi chưa cho phép. Tập thể đã nói rằng đó là một điều cần thiết.

D: Những người khác có phải là những năng lượng gây ra ảnh hưởng tiêu cực? (Đúng) Có phải họ cũng ở trong các cơ thể vật lý?

G: Họ không ở trong cơ thể vật lý như bà nghĩ. Họ có một bề ngoài vật lý. Họ cũng có một chương trình làm việc khác. Chúng tôi cũng đa dạng như bà vẫn nói về con người.

D: Chẳng phải có một sự kiểm soát, như Tập thể, sẽ không cho phép các năng lượng tiêu cực đến?

G: Có một tập thể. Vâng, nó được phép.

D: Đây có phải là nguyên nhân gây ra chiến tranh và mọi thứ trong thời điểm hiện tại của chúng tôi không?

G: Điều đó là chính xác vào thời điểm này.

D: Nhưng anh nói rằng có nhiều người khác giống như anh đã quay lại để điều chỉnh điều này?

G: (Thận trọng) Tại sao bà lại tìm kiếm những thông tin này?

D: Bởi vì tôi giống như là một phóng viên. Tôi là một người tích lũy thông tin. Tôi viết về nó, anh đã biết điều đó, nhưng là để cho mọi người biết về điều gì đang xảy ra. Điều đó có được chấp nhận không? (Có) Tôi đang cố gắng hỗ trợ theo cách riêng của mình để mọi người biết điều gì đang xảy ra.

G: Chúng tôi hiểu.

D: Tôi đã nói chuyện với nhiều người khác trong đất nước, họ nói họ đã được gửi đến đây để tạo ra sự thay đổi.

G: Có nhiều cấp độ thay đổi khác nhau. Chúng tôi là cấp độ cuối cùng. Những người khác ở đây là để thúc đẩy sự thay đổi. Nếu sự thay đổi diễn ra thì chúng tôi không cần phải ở đây. Nếu không, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh.

D: Theo cách như trước đây?

G: Chúng tôi sẽ điều chỉnh.

D: Giống như cách làm trước đây, với nước?

G: Sẽ là một sự điều chỉnh.

D: Ý anh là sẽ là một cách khác?

G: Tôi không được phép nói với bà vào lúc này.

D: Được rồi. Tôi đã lấy nhiều thông tin nhất mà tôi được phép. Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông ở Anh và anh ta nói rằng có bảy người đã được cử đi. Tôi đã tự hỏi liệu anh có phải là một trong những người đó không hay anh đang làm gì khác. (Xem chương “Người đầu tiên trong Bảy người” trong Quyển 2 - Vũ Trụ Xoắn). Họ bảo tôi là không được tiết lộ danh tính và không được liên lạc với nhau. Họ phải làm công việc của họ một cách riêng biệt.

G: Tôi không thuộc nhóm đó. Họ là những người đang ở đây để thúc đẩy sự thay đổi. Nếu họ thất bại, chúng tôi sẽ là nhóm điều chỉnh. Chúng tôi là nhóm cuối cùng.

D: Tôi nghĩ đây là những thông tin rất có giá trị bởi vì thế giới dường như đang vấp phải những sai lầm tương tự một lần nữa.

G: Chính xác.

D: Vậy tôi biết những thứ này có ổn không?

G: Vào thời điểm này thì có.

D: Và tôi sẽ không tiết lộ danh tính của cơ thể mà anh đang nói chuyện qua.

G: Không, điều đó sẽ không được phép. Chưa đến lúc để anh ta biết đầy đủ. Anh ta sẽ biết.

D: Đó là một điều mà anh ấy muốn hỏi. Anh ấy cảm thấy mình có quyền lực và anh ấy muốn biết tại sao anh ấy không thể sử dụng nó.

G: Tất cả chúng tôi đều có quyền lực, điều đó đúng. Chúng tôi sẽ được gọi là giải pháp cuối cùng. Những người trong nhóm của bà có thứ mà bà cho là nhiều quyền lực. Anh ấy là quyền lực.

D: Tôi đã làm việc với nhiều người khác là những người chữa lành và thực hành với các hoạt động năng lượng khác nhau trong một cơ thể vật lý trong các cuộc đời con người. Họ đang mang những kiến thức này trở lại.

G: Anh ấy đã xem xét nhiều lĩnh vực khác nhau và quen thuộc với tất cả. Anh ấy sẽ cảm thấy có duyên với họ. Anh ấy sẽ hiểu họ và điều đó sẽ đến một cách tự nhiên với anh ta.

D: Anh ấy cảm thấy rằng anh ấy có một sức mạnh từ đâu đó, và anh ấy muốn biết liệu anh ấy có thể lấy lại được điều đó hay không. Nhưng cũng có một nỗi sợ khi để sức mạnh này vượt qua.

G: Điều này có thể hiểu được.

D: Bởi vì anh ấy là con người.

G: Vâng, trong nhận thức của bà.

D: Anh có cho phép anh ta trải nghiệm điều này không?

G: Có, điều này sẽ được cho phép ngay bây giờ.

D: Nếu anh ấy được cho phép sức mạnh này xuyên qua để giúp mọi người, anh ấy có thể kiểm soát nó được không?

G: Có, anh ấy có thể kiểm soát nó.

D: Tất nhiên, nếu có quá nhiều sức mạnh thì sẽ khiến mọi người sợ hãi.

G: Điều này đúng. Sức mạnh có thể đạt đến là rất lớn. Chúng tôi đã làm việc với anh ấy và chúng tôi sẽ mở ra những con đường để sức mạnh quay trở lại. Nó sẽ không đến một cách từ từ nữa. Đã đến lúc anh ấy phải tiến lên, tiến về phía trước. Anh ấy sẽ được phép trải nghiệm những thay đổi năng lượng lớn sắp tới. Anh ấy sẽ được phép truy cập vào vũ trụ để sử dụng năng lượng.

D: Nhưng anh ấy cũng phải sống một cuộc đời con người.

G: Đúng.

Tôi luôn ý thức rằng tôi xem người mà tôi đang làm việc cùng là một con người bình thường. Và tôi rất cẩn trọng để không làm gián đoạn cuộc sống của họ dù thông tin nhận được có kỳ lạ như thế nào.

D: Anh ấy phải sống trong thế giới vật chất. Và anh ấy có một công việc, và những thứ mà một con người cần có. Chúng ta sẽ không muốn can thiệp vào bất kỳ điều gì phải không?

G: Điều đó không liên quan.

D: Nhưng đó là những gì con người phải làm.

G: Chúng tôi hiểu điều đó nhưng vẫn không liên quan.

D: Công việc của tôi là luôn bảo vệ. Vậy những gì anh định để anh ta làm sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống con người của anh ta chứ?

G: Câu hỏi đã được hiểu.

D: Anh ta nói rằng anh ta đang muốn có thêm thông tin từ các linh hồn. Thực ra thông tin này sẽ đến từ anh đúng không?

G: Chính xác.

D: Và anh ấy muốn biết điều gì đã ngăn cản anh ấy tiếp cận được những điều này.

G: Anh ta vẫn giữ sự sợ hãi và tức giận từ lần trước. Và tại sao họ chưa hiểu và đi tới. Đó là lý do tại sao đôi khi anh ta có những nghi ngờ này. Và anh ta nhận ra rằng có thể anh ta sẽ nói con người là ngu ngốc và không hiểu. Đây là lý do và nó đến từ đâu.

D: Anh ấy nói có sự tức giận.

G: Ồ, vâng. Thời điểm đó đã đến và trôi qua.

D: Vậy đó là những gì đã cản bước anh ta.

G: Anh ấy chưa bao giờ bị kìm hãm.

D: Chà, anh ấy cảm thấy như vậy. (Cười)

G: Điều đó có thể hiểu được.

D: Anh ấy cũng cảm thấy mình có khả năng di chuyển các vật thể.

G: Anh ấy có khả năng làm được nhiều thứ. Di chuyển các vật thể chỉ là khả năng mà bà gọi là “trò trẻ con”.

D: Liệu anh ấy có thể có lại khả năng đó không?

G: Ồ, tốt thôi. Chúng tôi đã và đang hiển thị điều đó cho anh ấy. Điều đó là tự nhiên với anh ta. Khả năng này và những khả năng khác sẽ bắt đầu quay trở lại.

Một khả năng khác mà George nghĩ anh ta có là khả năng xác định vị trí các vật thể. Anh ấy muốn giúp đỡ mọi người xác định vị trí của những thứ bị chôn lấp. Đây là điều mà George rất muốn làm nhưng anh cảm thấy mình chưa làm được. Anh ấy cũng thích thú với việc chữa bệnh cho người khác.

G: Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì. Anh ấy vẫn liên kết điều đó với lần trước. Nó vẫn ở đó và đó chỉ mới là một phần nhỏ của khả năng. Và chúng tôi một lần nữa gọi đó là trò trẻ con.

D: Vậy anh ấy sẽ có thể có lại những khả năng này?

G: Anh ta đã có rồi. Chúng tôi sẽ không che giấu nó.

D: Vậy tất cả những khả năng mà anh ấy sợ hãi sẽ bắt đầu hoạt động trở lại?

G: Đúng rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu không che giấu từ lúc này. Chiếc khiên được dựng lên một thời gian để bảo vệ khả năng đó, bởi vì anh ấy vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, trong cảm nhận của một con người, để hiểu hay nắm bắt được sự vĩ đại của nó. Nên anh ấy phải được bảo vệ cho đến bây giờ. Anh ấy đã và đang làm những điều này điều khác. Anh ấy sẽ được biết đến vì những điều này.

D: Nhưng một lần nữa, chúng ta không muốn làm gián đoạn cuộc sống của anh ấy.

G: Điều đó không liên quan. Bà không hiểu khái niệm về mục đích của anh ta ở đây. Mục đích của anh ta ở đây là để kiến tạo mọi thứ và làm cho chúng phát triển theo một cách nhất định mà tập thể phải làm. Chỉ bởi vì anh ta ở trong một cơ thể con người không liên quan đến việc này. Nhưng vâng, chúng tôi hiểu câu hỏi. Chúng tôi hiểu những gì bà đang cố gắng làm cho cơ thể con người này. Chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh cho vấn đề này bây giờ.

D: Bởi vì anh ta phải sống trong thế giới này. Và nếu anh ta xuất hiện quá bất thường, anh ta có thể bị đưa đi đâu đó. Rồi anh ta sẽ không thể hoàn thành được việc gì.

G: Anh ấy sẽ không để cho con người nhận thức được đầy đủ những gì anh ta có thể làm. Anh ấy sẽ thích thú với các trò trẻ con, và điều đó sẽ thỏa mãn loài người. Nó sẽ khiến họ không hiểu những gì anh ta có thể làm được. Nhưng chúng tôi cũng hiểu là anh ấy đang được tìm kiếm vào lúc này, anh ta và những người khác.

D: Tôi đã tự hỏi liệu chính phủ có cố gắng tìm ra những người này không.

G: Vâng, họ đã nhận ra rằng chúng tôi đang ở đây, nhưng họ không biết ở đâu. Những người khác đang cố gắng giúp họ tìm ra chúng tôi.

D: Vậy nếu một số các khả năng bị tiết lộ thì anh ấy có gặp nguy hiểm nào không?

G: Không, họ không thể làm hại anh ấy. Họ sẽ sớm nhận ra rằng anh ấy đang ở đây. Họ biết anh ấy đang ở đây. Hãy để tôi làm rõ điều này: vâng, họ có biết rằng anh ấy đang ở trên hành tinh này. Họ biết rằng anh ấy đang bắt đầu thích nghi và sử dụng các khả năng vào lúc này. Vâng, họ nhận thức được điều đó. Chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ nhận ra anh ấy là ai. Nhưng đến lúc đó họ sẽ không thể làm gì anh ta, cho anh ta hay chống lại anh ta được nữa.

D: Vậy anh nghĩ đó là những người của chính phủ?

G: Vâng, họ và những người khác. Những người khác đang làm việc với họ.

D: Tôi đã có những khách hàng mà chúng tôi được yêu cầu phải bảo vệ.

G: Không, anh ấy không cần phải bảo vệ bây giờ.

D: Bởi vì tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể tổn thương đến anh ấy.

G: Chúng tôi hiểu. Điều đó là chính xác.

D: Vậy khi anh ấy trở nên được biết đến nhiều hơn thì họ sẽ tìm ra anh ấy.

G: Ồ, đúng là như vậy, vâng. Và chúng tôi mong điều đó xảy ra. Khi họ xác định được nhóm, họ sẽ biết có bao nhiêu người trong nhóm đang ở đây. Và do đó, mục tiêu của chúng tôi là, họ sẽ điều chỉnh khi biết chúng tôi đang ở đây, và vâng, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình.

D: Họ không biết có bao nhiêu người trong chuyện này. Họ không thể tìm thấy tất cả.

G: Vâng, họ sẽ biết. Họ có sự hiểu biết, chúng tôi sẽ cho phép họ biết chúng tôi đang ở đâu, điều đó là chính xác. Tuy nhiên, chỉ có nhóm này. Chúng tôi phải làm rõ điều đó - chỉ có nhóm này.

D: Sự khác biệt giữa nhóm này với các nhóm khác là gì?

G: Nếu ta đang tham gia một trận chiến và ta là một người lính bộ binh, và một chiếc xe tăng đang lao về phía ta. Tất nhiên ta sẽ xác định được vị trí của chiếc xe tăng, nhưng liệu ta có đứng trước cái xe tăng không?

D: Không. (Ngừng một lát) Vậy câu chuyện này liên quan như thế nào?

G: Nhóm giống như một cái xe tăng. Mỗi người là một cái xe tăng. Tất nhiên họ có thể xác định được họ. Và mục tiêu của chúng tôi (cũng như nhiều người khác) là để họ nhận ra. Họ phải nhận ra. Nhưng một khi họ nhận ra, tại thời điểm đó, họ không thể làm gì được. Tất nhiên, họ sẽ cố gắng. Nhưng họ sẽ học được như thế nào là không đủ.

D: Vậy các nhóm khác cũng đang làm các công việc khác?

G: Chính xác. Mỗi nhóm có một nhiệm vụ riêng.

D Không ai có thể làm tổn thương người này đúng không?

G: Phần vật chất, phần con người, tại thời điểm này và thời điểm trong cuộc đời của anh ta, nhận thức là có. Nhưng điều cần phải hiểu là - để thấy được tại sao điều này đã được sắp đặt - kể từ thời điểm đó, rằng phần con người vẫn ở đó. Chúng tôi sẽ không cho phép nó bị chuyển đi. Nhưng bản chất anh ta là ai, bản chất của năng lực của anh ta, và những gì mà bà muốn nói là, “công việc” của anh ấy, thì phải được hoàn thành. Nên vì vậy, phần đó trong con người anh ta đã sẵn sàng bắt đầu đi vào gần đây và sẽ tiếp tục với tốc độ nhanh hơn.

D: Vậy mọi thứ trong cuộc đời của anh ấy sẽ thay đổi từ bây giờ.

G: Tất nhiên.

D: Được rồi, nhưng chúng ta luôn muốn điều đó là tích cực. Tôi biết anh đang khó chịu nhưng tôi luôn muốn làm việc tích cực.

G: Và trong khuôn khổ của sự hiểu biết này, anh ấy cố gắng luôn là người tích cực. Và anh ấy muốn nhân loại tích cực và tự điều chỉnh. Nếu được như vậy, anh ấy sẽ không cần phải tiếp tục công việc của mình. Anh ấy biết điều gì có thể được hoàn thành. Anh ấy biết rằng nếu anh ấy và những người khác trong nhóm của anh ấy tiến về phía trước và thông báo hoàn toàn bản thân với thế giới một lần nữa, thì vâng đúng vậy, cái mà bà gọi là một “cơn đại hồng thủy” sẽ xảy ra.

D: Tôi được bảo rằng mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, và sẽ mất nhiều thời gian.

G: Đúng. Nhưng anh ta và những người khác đang ở đây để đề phòng.

D: Anh ta có biết ai trong số những người khác không? Hay anh ấy phải làm vậy?

G: Anh ta chưa từng gặp ai cả. Nhưng có nhiều người.

D: Khi George là một đứa trẻ anh ấy gặp nhiều vấn đề về thận và phải dùng rất nhiều thuốc.

Tôi đã gặp những trường hợp khác, mọi người tích cực làm việc với năng lượng, cả trong kiếp này và đặc biệt là các kiếp trước. Họ cũng có những vấn đề với các cơ quan nội tạng và những cơn sốt không rõ nguyên nhân trong thời thơ ấu khiến cho các bác sĩ hoang mang vì họ đã cho nhiều đơn thuốc mà không hiệu quả. Trong suốt các phiên làm việc, họ thấy rằng các cơ thể vật lý của họ gặp khó khăn trong việc kết hợp năng lượng rung động cao hơn đã được truyền từ kiếp trước. George đã được cho biết rằng anh ta không có bất kỳ tiền kiếp nào, nhưng những lời giải thích cũng tương tự.

G: Anh ấy không thể sàng lọc trong cuộc đời này một cách dễ dàng. Năng lượng quá lớn đối với cơ thể đã được chọn cho anh ta. Mọi người, các cá nhân, nhận ra rằng có điều gì đó khác biệt, và anh ta đã được kiểm tra. Nhưng nguyên nhân chính là vì lúc đó năng lượng đã cung cấp cho cơ thể anh ta quá nhiều và phải thích nghi với nó. Nó ảnh hưởng không chỉ thận của anh ấy mà còn nhiều bộ phận cơ thể nữa.

D: Nhưng hiện giờ thận anh ấy đều ổn phải không?

G: Vâng. Chúng tôi đang làm việc với anh ấy, giúp đỡ anh ấy điều chỉnh, giúp đỡ anh ấy làm sáng tỏ tâm trí, bản chất. Nên nó có thể được điều chỉnh theo năng lượng mới để anh ta sẽ nhận ra và hiểu được thực sự anh ta là ai và là gì. Chúng tôi đã không hiểu rằng nó đang gây ra nhiều vấn đề với khả năng tự chữa lành để duy trì của cơ thể. Chúng tôi sẽ điều chỉnh.

Họ đã kiểm tra cơ thể George và điều chỉnh nhiều cơ quan và các bộ phận. Họ nói về một số kết nối bị lỏng lẻo đang ngăn cản năng lượng lưu thông một cách chính xác và thông suốt. Họ thậm chí còn tìm thấy những vấn đề mà George chưa từng biết. Quá trình chữa lành và điều chỉnh sẽ tiếp tục trong hai tuần sau đó. Đôi khi, không nên để việc chữa lành diễn ra ngay lập tức vì sẽ gây tổn thương cho cơ thể. George cũng đã nói về việc khó ngủ vào ban đêm. Anh ấy cứ thức dậy mỗi hai tiếng một lần. “Đó là dòng năng lượng. Thông tin đã được cung cấp cho anh ta tại thời điểm đó đến theo dòng chảy. Và việc anh ta thức giấc giữa đêm là vì sự tạm dừng giữa các dòng năng lượng. Anh ấy phải nhận được năng lượng, nhưng chúng tôi sẽ điều chỉnh khung thời gian.” Tôi hỏi liệu anh ấy sẽ thành công với việc chữa lành hay làm các công việc năng lượng khác đến mức anh ấy phải dừng công việc thường ngày của mình. “Mục tiêu của anh ấy không phải để thành công trong việc này. Mục tiêu của anh ấy là thúc đẩy sự thay đổi. Nhưng trong quan điểm của bà, anh ấy sẽ trở nên thành công trong việc tạo ra sự thay đổi.”

D: Anh ấy có một nỗi sợ hoàng hôn vô cớ, ngay trước khi trời bắt đầu tối. Anh có thể giải thích được điều này không?

G: Bà nghĩ Atlantis được xử lý khi nào? Đó là khi họ điều chỉnh lần cuối cùng. Sự điều chỉnh bắt đầu lúc hoàng hôn.

D: Đó là khi họ bắt đầu quá trình điều chỉnh và kết thúc với đại hồng thủy?

G: Vâng. Anh ta nhận ra sức mạnh của mình và những gì anh ta phải hoàn thành. Nỗi sợ hãi đó là vô lý. Chúng tôi sẽ điều chỉnh điều đó ngay bây giờ. Và là một người hỗ trợ đã đạt đến điểm cho phép anh ta tiếp cận vào thời điểm này. Anh ta luôn có cảm giác rằng trong bối cảnh loài người thì anh ta không thể chấp nhận được. Và khi ở đây với bà vào lúc này anh ta đã có thể truy cập được thông tin. Vì vậy, chúng ta có thể gỡ bỏ những lá chắn mà anh ấy đặt vào khi đến thời điểm phù hợp. Vậy, bây giờ chúng tôi sẽ gỡ bỏ và anh ấy có thể hiểu và tiến về phía trước. Đó là sự kết nối.

D: Tất cả mọi thứ phải xảy ra trong thời gian chính xác. - Hãy hy vọng các anh không phải thực hiện giải pháp cuối cùng một lần nữa.

G: Vâng, chúng tôi sẽ làm việc của mình.

D: Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra lần này. Có lẽ loài người sẽ bắt đầu nhận được thông điệp.

G: (Một cách tăm tối) Lần trước họ đã không làm vậy.

Có vẻ như kế hoạch, mục đích đã được tính đến mọi khả năng. Họ đang cố gắng thay đổi các điều kiện trên Trái Đất bằng cách đưa đến những linh hồn mới, thuần khiết bằng nhiều cách khéo léo. Nhưng nếu trường hợp họ không thành công, giải pháp cuối cùng cũng đã được đưa ra. Họ đã nói rằng năng lượng mới đang tăng cường đi vào, dường như đang có tác dụng. Nhưng để đề phòng, họ cũng chuẩn bị các biện pháp quyết liệt một lần nữa. Chúng ta hãy hy vọng rằng những năng lượng và nhiệm vụ của George sẽ không được dùng đến.

Chương 39
SỰ HẤP THỤ

Tôi đã định kết thúc cuốn sách này với Chương Giải pháp cuối cùng. Tôi không thể nghĩ có gì mạnh mẽ hơn việc khám phá ra nguồn năng lượng bất thường cư ngụ trong cơ thể của một người đàn ông bình thường. Một năng lượng không tên có khả năng hủy diệt thế giới. Từ cách nói lạnh lùng về nhiệm vụ của nó, tôi không nghi ngờ gì về những ý nghĩa mà nó đã đề cập. Nó hoàn toàn có ý định thực hiện sứ mệnh hủy diệt hoàn toàn nếu chúng ta không dẹp bỏ tình trạng lộn xộn đã gây ra cho thế giới của mình. Từ các phiên làm việc khác trong cuốn sách này, tôi đã tìm ra những người khác sở hữu những sức mạnh tương tự, và một số người trong số họ đã sử dụng sức mạnh đó trong những kiếp sống khác. Tôi không nghĩ khi mô tả họ rằng họ được gọi để làm nhiệm vụ đó một lần nữa. Tôi tin rằng nhiệm vụ chỉ được giao cho một số người. Điều khá dễ hiểu là họ sẽ phải bước vào cuộc sống này với tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn về nhiệm vụ của họ. Làm thế nào họ có thể thực hiện được nhiệm vụ khi đến thời điểm? Làm thế nào họ có thể đóng lại toàn bộ cảm xúc và chỉ thực hiện những gì họ được lập trình để làm? Khi tôi thảo luận với con gái tôi, Julia về điều này, cô ấy đã không nghĩ rằng tôi nên kết thúc cuốn sách với một bản ghi chép tiêu cực như vậy. Tôi đã nghĩ đó có thể là một lời cảnh tỉnh nếu mọi người nhận ra con đường mà chúng ta đang đi xuống và có thể họ nhận ra được những hậu quả khủng khiếp đã được thỏa thuận. Lúc này khi suy nghĩ lại, tôi phải đồng ý rằng con gái tôi đã đúng. Tuy nhiên tôi không biết rằng “họ” cũng đang lên kế hoạch cho phần cuối của cuốn sách này, và họ cũng không muốn kết thúc nó bằng một nốt nhạc tiêu cực.

Tôi thực sự nghĩ cuốn sách này đã hoàn thành và tôi đang thực hiện bước chỉnh sửa cuối cùng, thì tôi có một phiên làm việc đáng ngạc nhiên vào lúc tôi đang ở Montreal tháng 5 năm 2007 để phát biểu tại Hội nghị IIIHS. Tôi đã làm việc với Toni, một giáo viên tiếng Anh. Cô ấy là một người điềm tĩnh, nhẹ nhàng và bên ngoài không có dấu hiệu gì của sức mạnh hay kiến thức tuyệt vời ẩn sâu bên trong. Khi bắt đầu, tôi nghĩ đây sẽ là một kiếp sống bình thường trong quá khứ. Tuy nhiên, “họ” hét vào mặt tôi theo đúng nghĩa đen khi họ đem đến một khái niệm khác. Sau đó tôi biết rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa thêm khái niệm đó vào cuốn sách này.

Khi phiên làm việc bắt đầu, một ví dụ khác về việc ai đó không cho phép tôi hoàn thành phần hướng dẫn thân chủ. Tiềm thức của Toni đã rất lo lắng để bắt đầu đến nỗi nó đã thúc đẩy cô ấy vào khi tôi yêu cầu cô ấy đi đến một nơi tuyệt đẹp của cô ấy. Cô ấy ngay lập tức bắt đầu mô tả những gì nghe giống như Nguồn. Rất nhiều khách hàng của tôi hiện đang đi đến đó, thay vì đi về tiền kiếp thông thường, khiến tôi không còn ngạc nhiên nữa. Tôi luôn để cho thân chủ lựa chọn vị trí đặc biệt của riêng họ và cô ấy không thể nghĩ ra nơi nào khác tốt hơn là trở về Nguồn. Cô ấy ngay lập tức trở nên xúc động. Cô ấy mô tả đó là “Trái tim của Mặt trời. Trái tim của Thượng Đế.” Khi tôi yêu cầu cô mô tả, cô dường như đang trải qua một niềm hạnh phúc hoàn toàn. “Để kể cho bà những gì tôi nhìn thấy có nghĩa là tôi cần hình tượng nó qua một thứ gì đó. Nhưng không có thứ gì có thể phỏng chiếu, mà chỉ có Là Thứ Đó thì thật là khó để giải thích. Nếu ta có thể tưởng tượng cơ thể ta đang chìm đắm hoặc đắm mình trong một cơ thể - một cơ thể lớn hơn - của nước. Thật là nhẹ nhàng và êm dịu cho các giác quan và vì vậy sự phản chiếu của ánh sáng, đến mức mà ta nhìn thấy hoặc cảm thấy (cô ấy đang tìm kiếm từ ngữ) có thể nghĩ đến - không, không phải ‘nghĩ’ - không thể trải nghiệm điều gì khác nữa. Thì có lẽ ta chỉ mới đi được một phần nhỏ của chặng đường. Đó là Tất cả.” Cô ấy trở nên xúc động khi tiếp tục, “Nếu tôi có thể nói rằng, nếu tôi có một cơ thể, thì đó sẽ là cơ thể của Thượng Đế. Bà hiểu không? Rất khó để giải thích hoặc là tưởng tượng. Khi ta có thể sắp xếp bản thể của mình với một bản thể vĩ đại hơn nhiều so với bản thể được biết đến trên cõi này.”

Giọng cô ấy lớn hơn và vang lên đầy uy lực. Nó vang dội tới mức tôi không biết liệu chiếc micro kẹp trên người cô ấy có xử lý nổi không. Một sự thay đổi hoàn toàn trong tính cách từ một Toni trầm lặng, điềm đạm, gần như nhút nhát. Tôi tò mò muốn biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng tôi biết cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Giống như một cái gì đó hoặc một ai đó đã bị dồn nén trong nhiều thế kỷ, và cuối cùng đã có thể tìm thấy sự giải thoát. Tôi cho phép nó thể hiện ra. Nó bắt đầu vui mừng với điều mà nó xem là Thượng Đế. Nó đã hoàn toàn bị đắm chìm cảm giác trong một cảm xúc mạnh mẽ. Những từ ngữ trộn lẫn vào nhau thành một âm sắc với chất lượng âm thanh dao động.  m thanh được trút ra, và chiếc micro bị ảnh hưởng nặng với năng lượng mà cô ấy giải phóng ra. Cô giơ hai tay lên và đưa ra với sự ngưỡng mộ vô cùng cho một thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy. Rồi cô ấy phát ra một vài âm thanh vang vọng khắp căn phòng, và với một hơi thở sâu đột ngột, Toni quay lại nói, “Tôi xin lỗi…tôi đã trở lại. Tôi gặp khó khăn trong quá trình diễn đạt”. Hiệu ứng của điều này chỉ có thể được trải nghiệm khi nghe thấy. Rất cảm động, tôi thực sự có thể cảm thấy tôi đang ở trong sự hiện diện của Thượng Đế.

D: Đó có phải là một kỳ quan tuyệt vời không? Đó có phải là cảm giác tuyệt vời khi ở đó?

T: Không có gì là “ở đó”. Chỉ có bản thể. Tôi nói bà nghe, đó là mọi nơi, nhưng không phải là bất kỳ nơi nào mà ta có thể tưởng tượng được. (Thở dài). Không thể nói thành lời.

D: Có ai khác ở đó với cô không?

T: Tại thời điểm này, ta không xác định được với người khác. Đó là sự trở lại, và chưa thể nói là sự trở lại, ta đã bao giờ rời đi chăng? Đây là một nghịch lý lớn.

D: Vậy cô có thể ở cả hai nơi?

T: Bà có quan điểm của bà. Quan điểm của bà được trao cho bà để bà có thể thể hiện được những khả năng mà có thể tạo ra được. Các khả năng đó, theo một nghĩa nào đó, là một phần của một giấc mơ lớn. Nếu ta có thể tưởng tượng được giấc mơ vĩ đại của Thượng Đế đó, thì ta sẽ bắt đầu thấy rằng mọi tạo vật đều là một giấc mơ đẹp của Thượng Đế. Bà có hiểu những gì tôi đang nói không?

Đây là một trải nghiệm đáng kinh ngạc khi được chứng kiến một thực thể có sức mạnh to lớn như vậy. Chữ viết hầu như không thể diễn tả hết cảm xúc và cường độ mà lời nói đó có thể truyền đạt.

D: Tôi đã nghe người ta nói về những người nằm mơ những giấc mơ. Nhưng họ không bao giờ giải thích ai là người mơ.

T: Ah-ha! Ở đây, bây giờ, ta sẽ thấy mô hình vi mô và vĩ mô. Như bà thấy đấy, chỉ có Thượng Đế, và Thượng Đế, nếu tôi có thể nói như vậy, những giấc mơ. Và những giấc mơ của Thượng Đế, bà thấy đấy…ta được phép trở thành một phần của giấc mơ đó. Bà có hiểu điều này không?

D: Vâng, tôi hiểu, mặc dù điều đó rất khó hiểu cho tâm trí con người chúng tôi.

T: Tôi sẽ cố gắng. Khi giấc mơ được mở ra - để bà hiểu được thì, không có giới hạn nào cả - khi giấc mơ mở ra, chúng ta được phép xác định xác định nhưng chỉ một tia lửa của một đốm lửa lớn hơn, của ánh sáng lớn hơn đó. Và đổi lại, tia lửa đó có thể mơ. Ồ, đó là vô hạn. Vô hạn. Và mỗi giấc mơ là một phần của giấc mơ lớn hơn. Và đó là một trải nghiệm RỘNG LỚN, VÔ CÙNG, và một trò chơi. Một trò chơi của vô số những giấc mơ. Bà chắc chắn phải không tin rằng giấc mơ là nơi chứa đựng thực tại của bà. Không, và thấy đó, chúng ta chỉ là một phần của giấc mơ.

D: Tất cả chúng ta?

T: (Cô ấy long ngóng với từ ngữ). Mmm, bà thấy đó…những người không thể chấp nhận sự hiểu biết này sẽ không bao giờ chấp nhận được rằng họ là tất cả của điều này. Và tôi nói với bà, không có gì khác ngoài Thượng Đế. Những trải nghiệm mà ta có, là giấc mơ của Thượng Đế. Ta là hiển hiện của Thượng Đế - tổng thể - và ta đang tin vào giấc mơ.

D: Nhưng chúng ta được nói rằng chúng ta có thể kiểm soát cuộc sống của mình, giấc mơ của mình, và tạo ra những gì chúng ta muốn, nếu ta tin vào đó.

T: Vâng, tất nhiên là có. Ta ở trong giấc mơ. Ta là phần mở rộng của giấc mơ.

D: Điều này có phải là, Thượng Đế bắt đầu giấc mơ và chúng ta tiếp tục giấc mơ đó đúng không?

T: Đó, bà thấy rồi đó. Nó biểu hiện, và biểu hiện, và biểu hiện. Thượng Đế mơ, những người mơ mộng cũng mơ. Và tại thời điểm mà giấc mơ đã đạt đến “hoàng hôn”, tôi có thể nói vậy không, thì ta bị rớt ra ngoài, và ta lại bị đắm chìm trở lại vào kẻ mộng mơ.

D: Vậy ý cô là, bất cứ khi nào ước mơ của chúng ta đạt đến đỉnh, ta không thể mơ xa hơn nữa?

T: Không phải là ta không thể mơ xa hơn, mà là ta không muốn mơ xa hơn.

D: Vậy miễn là chúng ta có thể tạo ra và ta có thể mơ những giấc mơ của cá nhân mình, thì cuộc sống của ta vẫn còn. Đó là một cách để nói hay tôi đang hiểu điều đó không?

T: (Một hơi thở sâu. Sau đó cô ấy tìm từ ngữ) Có rất nhiều sợi. Có nhiều “con đường” có thể được thực hiện. Bây giờ khi bà nói, “chúng ta”, bà đang ám chỉ đến mặt phẳng này?

D: Vâng, mặt phẳng của con người, bởi vì đó là tất cả những gì chúng ta biết đến thời điểm này.

T: Cảm ơn. Con người - liệu tôi có thể nói “thử nghiệm” không? Và tôi không có ý thiếu tôn trọng

D: Tôi hiểu.

T: Thử nghiệm con người là để thấy những kẻ mộng mơ có thể mơ được tới điểm nào. Và đến điểm nào thì người mơ sẽ cho phép anh ta hoặc cô ta mơ. Ta là một phần của sự sáng tạo. Ta được ban tặng những món quà của tạo hóa.

D: Vậy không có giới hạn nào trừ khi chúng ta tự đặt ra. Đó có phải ý của cô không?

T: Đúng thật. Đúng thật.

D: Và chừng nào chúng ta tiếp tục mơ và sáng tạo, thì cuộc sống vật chất của chúng ta còn tiếp tục?

T: Bà thấy đó, khi tôi nói “mơ”, tôi không có ý là mơ khi đang ngủ. Ý tôi là ta sử dụng trí sáng tạo của mình. Và ta đang hình dung điều đó sẽ xảy ra. Tôi không ám chỉ trạng thái đang ngủ. Ồ không, ta rất có ý thức.

D: Chúng tôi nghĩ vậy.

T: Ồ vâng! Ồ vâng! Ồ vâng!

D: Nhưng tôi biết nhiều người tạo ra rất nhiều những thứ tiêu cực.

T: Điều đó cũng được trao cho họ để họ mơ những gì họ muốn. Không có giới hạn, ngay cả khi giới hạn của ta là của riêng ta. Bà thấy đó, nếu ta chọn bị giới hạn, đó cũng là lựa chọn của ta. Một lần nữa, tiêu cực chỉ là một giai đoạn. Chỉ có thể có Thượng Đế. Và khi ta đóng một con đường nhất định để đi đến sự hiểu biết rộng lớn hơn, thì ta bắt đầu giới hạn những gì mà ta sẽ chấp nhận. Rồi ta chấp nhận rằng sẽ có một giới hạn. Một lần nữa, đó là sự lựa chọn của ta và sẽ được cho phép xảy ra, bởi vì tạo hóa sẽ tạo ra. Đó là một món quà của Thượng Đế.

D: Cô nói rằng những người mơ sẽ mơ giấc mơ lớn. (Vâng) Giấc mơ lớn mà Thượng Đế đang mơ là gì?

T: Người mơ sẽ mơ điều gì? (Thở dài và một khoảng ngừng) Tôi sẽ cố gắng giải thích một cách khác. Vui lòng chờ một chút.

D: Tôi biết từ ngữ là rất khó. Nhưng chúng ta không thể tưởng tượng được giấc mơ của ông ấy vì nó quá lớn?

T: Rộng lớn. Rộng lớn. (Ngừng lại) Khi ta định vị lại và ta cho phép bản thân mở rộng, ý thức hạn chế của ta sẽ chuyển sang ý thức mở rộng hơn của ta. Có một sự chuyển động lớn hơn được đưa ra tại đó và một sự tự do lớn hơn để trải nghiệm bất cứ điều gì mà người ta sẽ nắm lấy. Theo cách này, Thượng Đế - người không thể thay đổi - Thượng Đế, người là Thượng Đế, cho phép một phần nào đó được tự do hơn. Và trong sự cho phép đó, trên thực tế phủ nhận sự hoàn toàn …không phủ nhận nhưng cho phép diễn ra.

Bởi vì làm thế nào ta có thể thay đổi điều đó hoàn hảo? Không thể được. Nó luôn luôn là như vậy. Và đó là một vở kịch. Gần như là một vở kịch, để cho phép …sự sáng tạo này sẽ đi đến đâu? Tinh thần tự do này sẽ đưa đến đâu? Đó là điều tôi muốn nói.

D: Tôi đã được bảo rằng chúng ta được gửi đi như những tia sáng trong thời gian đầu của quá trình sáng tạo. Và chúng ta giống như những tế bào trong cơ thể của Thượng Đế. Và công việc của chúng ta là thu thập thông tin để mang về. Đúng không?

T: Thượng Đế là người biết tất cả. Thông tin được đưa trở lại vì lợi ích của chính tia sáng đó. Phần đó tự nhận rằng nó đã biết bởi vì nó là một phần của Tất cả. Điều đó quay trở lại với phần đó.

D: Đó là những gì tôi đã được kể, rằng Thượng Đế muốn có kiến thức. Ngài muốn có thêm thông tin để thêm vào những gì Ngài đã có.

T: Tôi nói với bà, Thượng Đế là toàn thể. Thượng Đế là toàn thể.

Điều này đã bắt đầu làm phiền tôi. Tôi đã quen với việc bị thử thách hệ thống niềm tin của mình trong quá trình làm việc, và thậm chí bị đảo ngược hoàn toàn. Thường thì điều này xảy ra khi một khái niệm mới hoặc một cách suy nghĩ mới được đưa ra. Tôi không thể hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu, bởi vì có vẻ mâu thuẫn với những gì tôi đã được nghe qua vô số đối tượng. Nhưng tôi đã học được rằng tiềm thức luôn có mục đích và động cơ khi cho phép thông tin mới đi qua. Tôi biết tôi không có tất cả các câu trả lời, vì vậy tôi đã học cách kiên nhẫn và cho phép nó nói. Tôi biết tôi sẽ có thời gian sau này để sắp xếp tất cả nếu các câu hỏi của tôi không được giải thích một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi không biết chuyện này sẽ đi tới đâu.

D: Vậy thì mục đích của tia sáng kia khi phát ra là gì?

T: Yêu thương. Để truyền tải tình yêu qua tất cả các biểu hiện. Để chuyển đi yêu thương.

D: Có đúng không, mặc dù ngay từ đầu ít nhiều thì Thượng Đế đã phát ra? Và đó là khi mọi tia sáng đều đã ra đi để trải nghiệm? Đó có phải là một minh họa tốt không?

T: Với tôi, để nói với bà điều này, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi hiểu rằng người mơ sẽ mơ; rằng người mơ sẽ mơ.

D: In our analogy of dreams, as long as he is dreaming, then we are all existing in the dream.

D: Trong minh họa của chúng tôi về những giấc mơ, chừng nào người ta còn đang mơ thì chúng ta tất cả đều đang tồn tại trong giấc mơ.

T: Vâng, vâng, vâng. Thật sự, thật sự, thật sự. Nhưng ta không phải là giấc mơ. Chỉ có Thượng Đế. Thượng Đế là tổng thể. (Ngừng một lúc) Thông tin mà bà đã nhận được - bà phải vượt ra ngoài kiến thức này. Bản thân thực thể tia sáng đó - ta đang tự giới hạn bản thân. Thượng Đế là toàn thể, và không cần kiến thức. Ta phải đi một cách siêu việt. Vượt ra ngoài. Không thể có sự thay đổi nào với Thượng Đế. Ta không thể thêm vào Thượng Đế. Thượng Đế là toàn thể, toàn thể, tất cả.

D: Nhưng chúng ta vẫn coi mình là những cá nhân.

T: Đây là giấc mơ.

D: Và cô đã nói rằng khi chúng ta hoàn thành giấc mơ này, cuộc đời mà chúng ta đang sống - bởi vì đó là tất cả những gì chúng ta biết đến lúc này - thì giấc mơ sẽ chấm dứt, và chúng ta sẽ quay trở lại và đắm chìm vào giấc mơ một lần nữa.

T: Chắc chắn rồi, ta bị tan ra. Nào tưởng tượng nhé …hmm, một minh họa: ta có một ly nước lỏng ấm. Và ta thêm một ít bột vào loại chất lỏng đó, ta thêm bột vào, và bột đó trở thành một phần của chất lỏng đó. Và ở thời điểm, ta có thể…(tìm từ ngữ) ta có thể điều khiển khối bột đó. Nhưng một khi đó đã được hòa tan và hấp thụ…thì đó là lúc khối bột đó cho phép nó hòa tan trở lại trạng thái đó, đó là Tất cả.

D: Chà, tôi nghĩ đây là điều khiến mọi người sợ hãi, bởi vì chúng tôi muốn tin rằng chúng tôi vẫn duy trì cá tính của mình, cá tính riêng của chúng tôi. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để tạo ra cá tính đó, và có vẻ như chúng tôi sẽ mất nó nếu chúng tôi bị hấp thụ vào đó.

T: Ta không phải là giấc mở. Ta là cái dạng lỏng mà hấp thụ bột đó. Nếu ta sợ mất đi cá tính đó, thì ta chưa sẵn sàng trải nghiệm bất cứ thứ gì khác. Tôi muốn nói với bà rằng, tiếp tục mơ, và bình an.

D: Chà, tôi nhận được thư từ nhiều người. Và đây là một trong những điều mà họ từng nói: “Tôi không muốn bị cuốn vào. Tôi muốn duy trì bản sắc của mình.”

T: Đúng, không ai ép buộc ta điều gì. Ta an toàn trong bản sắc của ta, và Thượng Đế ở cùng ta, tôi nói với bà. Ta an toàn trong bản sắc của ta. Không ai đang cố gắng thay đổi ta; không ai đang cố gắng lấy đi bất cứ thứ gì từ ta; không ai đang cố gắng thêm vào ta. Nhưng tôi nói bà biết, từ một trạng thái chấp nhận rằng Thượng Đế không thể được thêm vào hay lấy ra …Thượng Đế là toàn thể. Và kiến thức mà bà tìm kiếm, khi đến thời điểm, bà sẽ chấp nhận không hề sợ hãi.

D: Cô biết đấy, tôi viết sách. Và tôi cần phải giải thích điều này theo những cách mà người ta có thể hiểu được.

T: (Thở dài) Tôi nói bà, nếu ta có thể bày tỏ với những người đang giữ nỗi sợ bên mình, rằng không có gì phải sợ cả. Họ an toàn trong sự sáng tạo của chính họ. Đó là điều tôi có thể nói với bà.

D: Bởi vì tôi cố gắng trình bày nó theo một cách …nhiều người trong số họ đang bước đi những bước ban đầu, chỉ mới bắt đầu khám phá. Và đó là lý do tại sao sách của tôi cần phải đi một cách chậm rãi, và tôi chỉ mở rộng ra từ từ. Để không làm mọi người sợ hãi.

T: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ta đã đi vào giấc mơ, bà thấy chưa.

D: Để họ có thể bước những bước đầu tiên mà không bị choáng ngợp.

T: Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Có rất nhiều người đã đi vào giấc mơ. Nhiều, rất nhiều. Vâng, vâng, giống như một tấm thảm; kim châm. Nếu ta tưởng tượng những vết chích trong một tấm thản, và qua những vết chích đó: ánh sáng, ánh sáng. Một tầm nhìn khác sẽ đến, vâng, một cách chậm rãi, chậm rãi, như một tia sáng chiếu qua một đầu đinh. Vâng, một nhiệm vụ tuyệt vời.

D: Đó là một minh họa tốt. Đó là thứ tôi cần, một hình ảnh mà mọi người có thể hiểu được. Và có một câu hỏi, mà sẽ khiến mọi người bận tâm. Thượng Đế là một người mơ. Ngài đang mơ giấc mơ mà chúng ta đều là một phần trong giấc mơ của Ngài. Và chúng ta vẫn còn đây cho đến lúc Ngài còn mơ. Điều gì xảy ra khi Ngài tỉnh giấc? Có đúng không? (Cười) Cô nghĩ sao?

T: (Tạm ngừng) Kiến thức này chưa được trao cho tôi lúc này.

D: Dù sao thì có lẽ đó là điều mà chúng ta không thể hiểu được. Đó có phải là ý cô muốn nói không?

T: Tôi chỉ có thể chia sẻ với bà những gì mà tôi đã được cho biết. Tôi sẽ cố gắng chia sẻ với bà. Nguồn mà tôi có thể nói với bà là không thay đổi được. Đó là toàn thể. Tôi phải nhấn mạnh điều đó. Đó là toàn thể. Đó là tất cả sự tồn tại. Nó là vậy. Những phần được phép mơ là để thể hiện ra các biến thể. Không có cách nào các biến thể đó tác động đến những thứ không thể tác động và không thể thay đổi. Nếu ta có thể chấp nhận rằng Thượng Đế mà ta hiểu - tôi không muốn đưa quá nhiều thông tin cho bà vào lúc này - có lẽ điều đó không được ban cho tất cả mọi người để chấp nhận. Nhưng với bà, tôi có thể chia sẻ thông tin này. Thượng Đế được mơ, Thượng Đế được biết đến để mơ, để tạo ra các tia sáng, để mở rộng ra và để quay trở về…đó chỉ là một mặt phẳng. Còn có những thứ bên ngoài mặt phẳng đó. Tôi nói với bà rằng nó còn vượt xa hơn thế nữa. Điều mà tôi nói với bà. Ngoài điều này ra thì tôi không được phép nói. Tôi không được phép nói về chuyện này.

D: Tôi tin rằng ai đó đã đề cập đến vấn đề này một cách ngắn gọn vào một số thời điểm. Rằng có những thứ vượt lên trên Thượng Đế.

T: Tôi chưa được phép nói về những điều này.

D: Bởi vì chúng ta không muốn làm con người choáng ngợp.

T: Làm ơn, tôi nói với bà, nếu họ chưa chấp nhận rằng bột có thể hòa tan vào nước, họ đã chưa đạt đến cấp độ có thể chấp nhận những thứ vượt lên trên đó. (Cười lớn)

D: (Cười) Tôi đã mất nhiều năm để đi đến thời điểm này.

T: Chúc phúc cho bà. (Cô ấy tiếp tục cười)

D: Và tôi biết ngay từ đầu, tôi sẽ chẳng thể hiểu nhiều đến mức này và ta có thể mở rộng. Nên tôi liên tục được cho thêm thông tin. Và đó là vấn đề với tâm trí con người khi cố gắng hiểu tất cả những thứ này.

T: À, giá trị được trao cho tâm trí của con người. (Cười lớn) À, nó là vậy! Nó là vậy, và nó là vậy. (Cười)

D: Đó là những gì tôi đang làm. Tôi trình bày và nếu mọi người có thể hiểu thì họ sẽ hiểu.

T: Nó là vậy. Nó là vậy. Nó là vậy. Không có gì vội vàng. Không cần vội.

D: Những mỗi thông tin nhỏ mà chúng ta có thể nhận được sẽ bổ sung cho kiến thức của chính chúng ta và sự phát triển của chính chúng ta phải không?

T: Vâng, như đã được phép.

D: Nhưng tôi luôn hỏi cùng câu hỏi. Nếu, khi mà cô đang ở đó, nó thật đẹp, nó rất tuyệt vời - tôi đã được kể rằng điều này vượt ra ngoài niềm tin, và họ không muốn rời đi. Tại sao tia sáng, tâm hồn cá thể của chúng ta, quyết định rời đi khi mà nơi đó quá đẹp? (Cô ấy đã tạo ra những âm thanh vui vẻ khi tôi hỏi điều này)

T: Tia sáng, liệu tôi sẽ nói rằng …tia sáng tin rằng … (thở dài) tia sáng không hiểu. (Thở dài). Vui lòng chờ một chút. (Ngừng một lúc như để đang lắng nghe hoặc tham vấn ý kiến). Vui lòng chờ một chút. Tôi đang nhận thông tin. (Một quãng ngừng dài, rồi một tiếng thở dài). Tôi là người khác sẽ nói.

Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên điều này đã từng xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là các phiên làm việc đã đề cập trong The Custodians. Một thực thể sẽ nói, và rồi những người khác sẽ tham gia, và sự thay đổi thường sẽ gây chú ý. Điều này đã xảy ra một thời gian dài trước đó nên tôi đã mất cảnh giác. Khi cô ấy tiếp tục nói, giọng cô ấy đã khác đi, nói chậm và cố ý như thể sử dụng hình thức giao tiếp này rất là khó khăn và không quen thuộc. Đó có phải là một thực thể khác đã được gọi đến để trả lời câu hỏi của tôi không?

T: Chúng tôi là những người đến từ một bình diện của ý thức mà …bà sẽ đề cập đến là các tia sáng, tồn tại trong một sự hoàn hảo bao gồm sự chấp nhận rằng chúng có thể tích lũy thông tin, ánh sáng, kiến thức và mang theo về để được hấp thụ bởi một nhận thức lớn hơn. Rồi đổi lại sẽ được hấp thụ bởi một cái lớn hơn, và cứ thể, cứ thế, cho đến khi nó bị hấp thụ trong đầu Thượng Đế (Godhead). Cõi ý thức của chúng tôi giờ đây được phép cung cấp thông tin cho bà rằng Godhead là …một phụ trợ của Thượng Đế. Godhead là, và phần mà bà nói đến vẫn còn lớn hơn. Vẫn còn lớn hơn. Và trải nghiệm của sự phát ra và quay lại chỉ là một phần của một giấc mơ. Rất khó để thể hiện cho bà nhiều hơn khi không có kiến thức về việc rằng việc mở rộng và quay trở về chưa được chấp nhận. Để nói được nhiều hơn và mong đợi bà hiểu được điều này là một kỳ tích. (Thở dài)

D: Ý cô là theo thời gian thì nhiều kiến thức nữa sẽ được trao cho tôi?

Giọng nói lại trở lại là giọng nói có thẩm quyền đã nói trước đó. Như thể một thực thể khác có một phần kiến thức đã được gọi đến để chuyển giao phần thông tin đó cho tôi. Sau đó nó rời đi. Công việc của nó đã hoàn thành. Sau khi suy nghĩ lại, khi tôi đang gõ những dòng này, tôi có thể thấy tôi thực sự chỉ được trao cho những mảnh vụn trần trụi trong suốt những năm làm việc của mình. Bây giờ, họ đang chuẩn bị cho tôi những mảnh lớn hơn của ổ bánh. Nhưng từ những câu trả lời ngây thơ của tôi, họ kết luận rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng để có thêm, và đã dừng bữa ăn lại. Tôi đã có ấn tượng rằng họ nghĩ tôi đã sẵn sàng, nhưng bây giờ sẽ cần đợi cho đến khi tôi tiêu hóa xong phần này trước khi họ có thể tiết lộ thêm. Tuy nhiên, họ đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng khi tôi đã tiêu hóa xong thì sẽ có thêm nhiều nữa.

T: À, nhưng một lần nữa, những quan điểm chính xác đã được đưa ra. Đây chỉ là một luồng ánh sáng đã bắt đầu đi. Và bà đã thực hiện những bước nhỏ với những người này, và những sinh mệnh đã chấp nhận sự luân chuyển này. Và người ta cho rằng một số đã chấp nhận. “À, tôi đang quay trở lại một nơi tuyệt vời hơn, một sự hiểu biết lớn hơn, một bản thể vĩ đại hơn” Và tuy nhiên, tuy nhiên, ngay cả điều này (giọng cô ấy rơi xuống thì thầm) là một giấc mơ. Tưởng tượng. Tưởng tượng đi.

D: Cô có nghĩ rằng đã đến lúc chúng tôi nên biết thông tin này không?

T: Vâng. Điều đó là để trao cho bà, bởi vì những người thực sự sẵn sàng để được gieo mầm những thông tin này và để nắm giữ kiến thức này…không có gì cần phải làm. Tôi đảm bảo với bà, không có gì cần làm ở cấp độ của bà. Và vẫn chưa cho phép cấy ghép. Cấy ghép. Tôi nói với bà, nhiều năm, nhiều năm, trong đó bà đã được trao một tương lai, một thế giới khác sẽ hiển hiện. Và tôi nói với bà, ngay cả khi đó, đó vẫn là một giấc mơ. Và bà sẽ vượt xa giấc mơ đó. Tôi nói với bà. Quả thực, quả thực, nó là như vậy.

D: Tôi đã được nói rằng bây giờ đã đến lúc phải có kiến thức này để chúng ta có thể thoát ra khỏi sự tiêu cực trên Trái Đất.

T: Tôi nói với bà là không có sự tiêu cực. Tuy nhiên, thực sự, mọi người tiếp tục chấp nhận quan niệm này. Chỉ có Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế. Và tôi sẽ không sẽ không thể chịu nổi ngôn ngữ bản địa của mặt phẳng này. Tôi sẽ không ôm ấp nó, nhưng tôi sẽ hiểu rằng bà chấp nhận nó.

D: Đây là thứ duy nhất mà chúng tôi có thể hiểu được tại thời điểm này của chúng tôi.

T: Tôi chấp nhận điều này. Tôi chấp nhận điều này.

D: Và cô biết thế giới của chúng tôi tại thời điểm này đang trải qua một số trải nghiệm rất tồi tệ.

T: Tôi chấp nhận. Và giờ, thực sự, tôi có thể nói đến điều này?

Một sự thay đổi khác đã xảy ra, và một thực thể khác bắt đầu lên tiếng. Thực thể này nghe có vẻ nữ tính hơn và không mạnh bằng thực thể đã thống trị phiên làm việc.

T: Giờ tôi sẽ giải quyết vấn đề này nếu có thể. Tôi nói với tất cả các sinh mệnh trên cõi Trái Đất - Tôi nói điều này từ Nguồn Thượng Đế của tôi - nếu bà không tiếp nhận cái mà bà chấp nhận là tiêu cực vào hình thức suy nghĩ của bà, nó không thể hiển hiện trên cõi vật chất đã được ban cho để thay đổi. Bà là Thượng Đế. Bà là Thượng Đế! Tuy nhiên, bà sẽ không hiển hiện phần đó của phần sáng tạo được tạo ra của bản thân bà. Nó được ban cho bà để hiển hiện, để hiển hiện bản thể Thượng Đế của bà. (Gần như là hét lên) Hãy mở bản thể Thượng Đế của bà ra, tôi bảo bà! Hãy mở phần Thượng Đế của bà ra, và cho phép ánh sáng chiếu vào.

Sức nặng của từ ngữ đã ảnh hưởng đến cái micro. Nó không thể xử lý được.

D: Đây có phải là phần của những gì chúng ta được bảo rằng, là chúng ta đang tạo ra một thế giới mới, một Trái Đất mới mà chúng ta sẽ chuyển đến đó?

T: Từ bên trong, sẽ phát ra ánh sáng đó. Nó sẽ hiển hiện từ chính cốt lõi của con người bà. Thế giới mà bà hình dung đã có sẵn bên trong bà. Tôi có thể giải thích điều này không? Bà không di chuyển đến một hành tinh khác. Bà đang thoát ra khỏi vỏ bọc của bà. Hành tinh này - lớp vỏ này - đang mang đến thứ ánh sáng đó. Nó sở hữu cốt lõi của bản chất. Nó được trao cho bà để đi vào thứ ánh sáng của bà một cách đầy đủ, đầy đủ, và để vẽ nó ra. Và để nói rằng, “TÔI LÀ ÁNH SÁNG. TÔI LÀ ÁNH SÁNG. LẮNG NGHE TÔI, THƯỢNG ĐẾ. TÔI LÀ ÁNH SÁNG.” Và thực sự, thế giới này sẽ không như là bà cho phép sự cho phép của Thượng Đế. TÔI NÓI VỚI BÀ, BÀ LÀ THƯỢNG ĐẾ! BÀ LÀ ÁNH SÁNG! Tôi thấy tương lai của bà. Tôi nói, hãy bước ra ánh sáng của bà. QUAY TRỞ VỀ với chính mình. Ôi, loài người, hãy quay trở lại với chính mình! Và đổi lại, biết rằng điều đó vượt ra ngoài sự hình dung, sẽ có một nhận thức lớn hơn. Và bà có thể thực hiện một bước đến nơi đó! Chúng tôi chời đợi bà!

Toàn bộ cung bậc cảm xúc mạnh mẽ này đã bùng phát đột ngột và choáng ngợp. Tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe và chờ đợi nó bình thường trở lại. Trong tâm trí tôi, điều đó khiến tôi gần như nhớ đến một nhà thuyết giáo cổ xưa với cuốn Kinh Thánh trên tay đang la hét trong hội thánh trong một buổi lễ phục hưng. Nhưng thay vì rao giảng về địa ngục và sự nguyền rủa cho tội nhân và thúc giục họ trình diện để được cứu rỗi, thực thể này đang cố gắng cung cấp cho chúng ta sự cứu rỗi kiểu khác. Nó gần như tuyệt vọng cố gắng giúp chúng ta mở rộng tầm mắt và thừa nhận con người thật của chúng ta. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến micro và tất nhiên khi phát lại để ghi âm, nhưng dường như nó không có ảnh hưởng gì đến Toni. Sau phiên làm việc, cô ấy có rất ít ký ức về những gì đã xảy ra. Không biết cô ấy nghĩ gì khi nghe thấy sức nặng của những loài này. Thật là khó để truyền sức mạnh đó qua trang giấy. Tôi đã cố gắng hết sức có thể để chuyển nó sang văn viết.

Mặc dù Toni không nhớ những gì đã xảy ra trong phiên làm việc, nhưng ngày hôm sau cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấy một hình ảnh làm sáng tỏ phần nào điều đó. Cô ấy không chắc nó có liên quan như thế nào nhưng tôi nghĩ là cho phần này. Cô ấy thấy ba cấp độ. Cấp độ đầu tiên là nơi tất cả những gì con người tạo ra. Cấp độ thứ hai là những gì con người đã trải nghiệm những sáng tạo của họ. Cấp độ thứ ba là đang di chuyển vào Trái Đất mới. Và rồi di chuyển xa hơn nữa, nơi cơ thể vật chất dần dần biến thành ánh sáng thuần khiết được bao bọc trong một lớp vỏ hoặc hình dạng. Sau đó, cấp độ cuối cùng đến khi mà ánh sáng không thể chứa được nữa và vỡ ra, giống như sự vỡ vụn của vỏ trứng. Sau đó, lan ra, như ánh sáng, đi vào mọi thứ (vĩnh cửu).

D: Chúng tôi đang được bảo rằng chúng tôi đang được chuyển sang một thực tế mới. Nơi mà mọi thứ sẽ được thay đổi và đó sẽ thực sự là Thiên đường trên Trái Đất. Đó có phải ý cô nói không?

T: (Đoạn cao trào đã trôi qua. Cô ấy đã bình tĩnh lại). Nó đã có sẵn bên trong bà. Bà thấy đấy, bà đã được gieo mầm ánh sáng. Bà hiện thân…bà là hạt mầm! Bà là người gieo hạt! Bà là Thượng Đế! (Một tiếng thở dài cam chịu). Ồ, tôi nói với bà, tôi nói với bà.

D: Nhưng chúng tôi tự hạn chế bản thân.

T: À! Có thể có một sự sáng tạo để bao bọc nó? Để tưởng tượng rằng nó đã được bao bọc bởi chính nó? Thực sự, tôi đang hỏi bà. “Hãy bước ra. Phá vỡ lớp vỏ bọc. ĐIỀU ĐÓ có thể không? ĐIỀU ĐÓ có thể. Đã đến lúc. Đã đến lúc! Tuy nhiên, thời gian? Chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ bản địa, bà thấy đấy. Nó chưa từng là biểu hiện này, nhưng bà đã cố gắng tạo ra một nơi mà bà có thể giới hạn và chấp nhận những giới hạn của tinh thần.

D: Đó là những gì tôi đã được bảo. Không có thời gian. Đó chỉ là một ảo ảnh mà chúng tôi đã tạo ra.

T: À ha! Và làm thế nào để bà có thể nhìn thấy mình là thấp kém hơn mọi thứ?

D: Và họ nói rằng mọi thứ chúng ta trải qua chỉ là những bài học mà chúng ta đang học.

T: Các bài học mà bà tin rằng bà phải trải nghiệm. Tôi nói với bà, Thượng Đế là toàn thể, và không cần phải bổ sung. Tôi xin lỗi. Tôi nói xa hơn, có lẽ, những điều mà nhiều người sẵn sàng chấp nhận hoặc nghe theo. Tuy nhiên, tôi nói với bà rằng có nhiều thứ nằm ngoài tầm nhìn đó. Nơi mà - một lần nữa tôi phải sử dụng ngôn ngữ địa phương của bà - không cần, không cần thay đổi - không thể thay đổi được. Đó là sự hoàn hảo.

D: Nhưng nó vẫn muốn tạo ra.

T: Đó, đó là giấc mơ.

D: Bởi vì mặc dù Ngài là người hoàn hảo và có tất cả, Ngài vẫn muốn trải nghiệm.

T: Phần mà bà đang nói đến chỉ là phần được phép mơ. Bà thấy đó, điều tối cao mà bà đang tưởng tượng - bà đang tưởng tượng về sự mở rộng vĩ đại nhất của Thượng Đế - vẫn còn là hạn chế. Còn vượt ra hơn điều đó nữa. Vượt ra hơn nữa. Điều đó chưa được đưa ra vào thời điểm này và còn vượt xa hơn nữa.

D: Vậy là không có giới hạn. Còn nhiều hơn những gì chúng ta có thể hiểu được.

T: Bà được ban cho để hiểu, có lẽ không phải trong kiếp này hay trong sự hiển hiện này. (Thở dài) Nó được ban cho tất cả mọi người để hiểu.

D: Có lần tôi đã được kể rằng đó không phải là bộ não của con người, đó là tâm trí không có khái niệm nào để có thể nắm bắt những thứ như thế này. Và đó là vấn đề. Đó là các giới hạn của chúng tôi.

T: Là năng lượng của nơi này. Bà thấy đấy, bởi vì bà đã tạo ra một phương tiện vật lý, nên chỉ là có rất nhiều thứ mà phương tiện vật chất này có thể hấp thụ năng lượng. Và vì vậy đã có những giới hạn được đặt ra xung quanh tâm trí con người để thông tin - thông tin choáng ngợp…Và tôi cũng sẽ nói điều này (Toni) bởi vì cô ấy đã cho phép bản thân chấp nhận rằng chỉ có Tất cả. Và như vậy, bà thấy đó, cô ấy có thể đi vào đó dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tâm trí con người…chúng ta có những hạn chế mà chúng ta cho phép như một biện pháp an toàn, bởi vì ta không muốn làm hỏng, phương tiện con người, bởi vì nó có một mục đích bên trong được thể hiện ở đây. Ta phải duy trì và trải nghiệm nếu điều đó được trao cho ta để trải nghiệm. Và vì vậy, khi ta sẵn sàng không có một hình dạng giới hạn để ta có thể chấp nhận rằng ta có thể tiếp nhận những trải nghiệm của mình, thì ta có thể không còn nhu cầu về hình dạng con người nữa.

D: Vâng. Và chúng tôi đã tạo ra một hành tinh rất dày đặc này để sống.

T: Nó chỉ phản ánh mật độ dày đặc mà bà chấp nhận. Nó không cần phải như thế này. Nó có thể là bất cứ điều gì ta tạo ra. Hành tinh này không bị trừng phạt bởi mật độ dày đặc. Không, không, ta được trao cho để tạo ra giống như Thượng Đế tạo ra. Và điều này không từ chối bà. Phúc cho bà được ở trong sự sáng tạo. Ta là phước lành của phước lành.

D: Nhưng cô có thể thấy tại sao tâm trí con người lại có những nhận thức này.

T: Thực sự, chúng tôi hiểu điều đó từ công việc của bà. Nhưng chúng tôi nói với bà rằng, bà có thể hiển hiện một biến thể khác từ giấc mơ này.

D: Và đó là nơi chúng tôi thật sự phải thay đổi tâm trí của chúng tôi để đón nhận nó.

T: Không phải để thay đổi tâm trí của bà, không, không, mà là để đón nhận. Để đón nhận và để biết được ánh sáng - Trái Đất mới, thế giới mới đó mà bà nói tới - đang tồn tại bên trong bà ngay bây giờ; nó đang ở đó lúc này. Bà chỉ cần cho phép nó xuất hiện. Để chuyển đến một nơi cao hơn, nơi cao hơn đó là chính là bà. Chính là bà.

D: Có ổn không nếu tôi trình bày thông tin này và cho phép bất kỳ ai có thể hiểu được thông tin này chấp nhận nó?

T: Có, chúng tôi nói với bà, nó được đưa ra vào thời điểm này, rằng những gì đã xuất hiện có thể được đưa vào sách vở. Và, vâng, những người được trao cho những nhiệm vụ để xem xét những thông tin này và đọc nó để nhớ lại; nhớ lại rằng họ đã được lựa chọn để mang theo năng lượng này, thông tin này. Và đến lượt họ, chúng tôi sẽ yêu cầu họ, làm ơn, làm ơn, đừng cố gắng làm bất cứ điều gì, nhưng hãy cho phép những điều này di chuyển trong trường năng lượng. Cho phép nó di chuyển trong trường năng lượng. Và từ đó nó sẽ được đưa đến đúng vị trí. Bà có được sự cho phép khả năng này. Đó là, “À, tôi hiểu rồi, điều này tôi có thể biểu hiện”. Và thế là đủ.

Tôi nghĩ đã đến lúc cần tìm câu trả lời cho Toni. Để trở về cõi phàm, bởi vì cô ấy đang sống trên thế giới này, ngay cả khi đó là ảo ảnh. “Cô biết cô đang nói chuyện thông qua cơ thể con người chứ?”

T: Vâng, điều này được trao cho cô ấy để cung cấp thông tin này.

Tất nhiên, câu hỏi chính luôn là về mục đích của đối tượng. Toni biết rằng cô có khả năng tâm linh nhưng cô không biết phải làm gì với nó. Một điều mà cô ấy có thể làm là cảm thấy có năng lượng trong mọi thứ.

T: Nó là như vậy. Cô ấy đã được giao cho một nhiệm vụ, và cô ấy nói, “À, Thượng Đế, tôi cố thể thực hiện nhiệm vụ này chăng? Tôi quá nhỏ bé”. (Cười lớn) Bà thấy đấy, cô ấy đã bắc cầu từ nơi mà bà nói loài người là vậy, đến nơi mà cô ấy biết là có tồn tại. Và cô ấy chọn lựa - tôi nói với bà rằng, cô ấy chọn - để sống ở nơi trung gian đó. Và nó đã cho phép cô ấy nhập vào hiện thân này và cô ấy không thích hình dạng con người. Nhưng (cười lớn) chúng tôi nói với cô ấy, “Chúng tôi đã không giữ cô trong hình dạng con người quá lâu, vì chúng tôi cho phép cô rời khỏi hình dạng con người và tái sinh vào Tất cả”. Và vì lý do này, cô ấy ôm lấy trạng thái giấc mơ. Cô ấy biết rằng trong trạng thái mơ, cô ấy được phép trở về với Tất cả. Và tôi nói với bà rằng, cô ấy bơi trong nơi đó, nơi là Biển của Thượng Đế, Biển của Tình Yêu, Biển của Ánh Sáng. Tuy nhiên cô ấy nói, “Thượng Đế ơi, con thậm chí có thể tiến vào bên trong Người”. Và chúng tôi nói, “Nơi của con là ở đây, để ở nơi ở-giữa đó để mà kiến thức này có thể đi từ đây đến đây, nếu có một “đây đến đây” tồn tại. Và vì vậy chúng tôi nói, “Không, Hãy bình an, con yêu. Hãy bình an”.

Toni nói rằng cô ấy luôn cảm thấy thế giới hàng ngày nơi cô sống và làm việc chỉ là ảo ảnh, còn thế giới trong mơ mới là thực tại duy nhất. Cô ấy luôn đi ngủ sớm vào một giờ nhất định và cô ấy mong chờ đến giờ đi ngủ để cô ấy có thể du hành.

T: Bà thấy đấy, đó không phải là thật. Với cô ấy, thế giới đó là thật hơn nơi này. Và ngay cả nơi đó cũng chưa phải là thế giới thật nhất. Chúng ta có thể sử dụng một phép so sánh nhất không? Chà, ngôn ngữ của con người. Cô ấy được phép rời khỏi cơ thể mỗi đêm. Ta không thể giữ cô ấy trong cơ thể. (Cười) Chỉ riêng phiên này đã cho phép một cuộc thanh lọc tuyệt vời đang diễn ra. Bà thấy đấy, năng lượng mà cô ấy cảm thấy bên trong cô ấy - đang lớn dần bên trong cô ấy. Cô ấy đã kiên nhẫn. Cô ấy nói, “Thượng Đế, theo thời gian của người, theo thời gian của người. Tôi sẽ biết khi người cho phép, sẽ đến lúc đó.” Và đã đến lúc. Chúng tôi đã bảo cô ấy đợi cho đến lúc. Cô ấy đã đợi bốn mươi ba năm cho đến lúc này. Tôi nói với bà rằng, làm tốt lắm!

Cô ấy được hướng dẫn nhiều cách làm gì với năng lượng và áp dụng nó như thế nào để chữa lành và nhiều cách sử dụng khác. Tôi không muốn đưa những phần đó vào đây, bởi vì chúng chứa những thông tin cá nhân. Đôi khi, cô ấy nói nhanh đến mức khó có thể phiên âm được. Thực thể này có một giọng lạ và nhấn mạnh nhiều vào các từ gây khó khăn trong việc phiên âm ra giấy. Giọng nói nghe cũng già dặn, cổ kính, nhưng rất đỗi uyên bác.

T: Ý thức đang thay đổi, đang phát triển. Nếu tôi có thể dùng ví dụ này - nếu ta có thể lấy một tấm vải được dệt và kéo tấm vải đó ra. Liệu ta có thể không tạo ra lỗ trên tấm vải? Đó là những gì đang xảy ra với ý thức tư duy của nhân loại. Nó đang bị kéo ra. Bó đang bị kéo ra - từ đâu? Từ bên trong. Ý thức tư duy đang bị kéo dãn ra từ bên trong, và đây là thông tin. Nhận thức tồn tại chưa bao giờ ngừng tồn tại, nhưng đã được dệt nên. Và bây giờ nó được phép chảy ra. Chúng tôi làm việc với thời gian của bà, bà thấy đấy.

D: Tôi thắc mắc tại sao chúng ta không đi về các tiền kiếp của cô ấy?

T: Điều đó không quan trọng. Quả thật, nếu bà là kiếp trước của bà, sẽ không bao giờ bà thoát ra khỏi bánh xe này.

D: Bánh xe nghiệp báo.

T: Bánh xe. Ta chỉ cần cưỡi nó và cưỡi nó. Chúng tôi nói với bà là, nếu đó là sự lựa chọn của bà, Thượng Đế sẽ ở cùng bà, và cứ thế. Và chúng tôi nói với bà rằng, bà được tự do thoát khỏi hình dung của tất cả những gì là thực tại của bà. Đó là một hành trình. Và nếu thông tin này nằm trong tầm nhìn của bà để đưa vào các bài viết của bà, cứ để như vậy với sự chúc phúc của chúng tôi.

D: Đầu tiên tôi phải suy ngẫm về nó đã. Rồi tôi có thể trình bày, mặc dù tôi không hiểu. Nhiều người khác có thể sẽ hiểu.

T: Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể mong đợi.

***************

Trong suốt phiên làm việc với Toni, tôi phải đối mặt với một câu hỏi mà tôi đã đấu tranh trong một thời gian dài và một câu hỏi mà các khán giả đã hỏi tôi. Đó là những gì cô ấy nói về việc chúng ta hoàn toàn bị hấp thụ trở lại Nguồn khi chúng ta trở lại lần cuối cùng. Điều này luôn khiến tôi bận tâm, bởi vì tôi không thích cái ý tưởng rằng chúng ta sẽ đánh mất đi cá tính, cá tính riêng, bản sắc riêng của mình. Sau tất cả, chúng ta làm việc cả đời để tạo ra những thứ khiến chúng ta trở nên độc đáo và khác biệt với mọi người. Phải mất một thời gian dài để tạo ra con người như chúng ta trở thành, và tôi thích ý nghĩ rằng tính cách đó vẫn còn duy trì và không bị mất đi. Khi tôi hỏi câu hỏi này trong suốt phiên làm việc, phần cao hơn mà tôi đang giao tiếp nói rằng, chừng nào tôi còn tin rằng tôi là một cá thể khác biệt và riêng biệt, thì tôi sẽ chưa sẵn sàng cho phần thông tin còn lại mà họ muốn chia sẻ với tôi. Tôi sẽ bị tắc trong suy nghĩ hiện tại của mình và không thể học thêm được nữa. Tất nhiên điều này đã xảy ra rất nhiều lần trong ba mươi năm khám phá những điều chưa biết của tôi. Mỗi khi tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra tất cả, rằng tôi đã biết toàn bộ hệ thống điên rồ này hoạt động như thế nào, họ lại làm lung lay nền tảng của tôi bằng cách đưa ra một lý thuyết mới, một khái niệm mới, một cách suy nghĩ mới. Vì vậy tôi cho rằng, không nên quá ngạc nhiên đến mức họ nghĩ rằng đã đến lúc phải tiến thêm một bước nữa. Ai biết những gì khác mà họ muốn tôi biết và viết đang chờ đợi tôi ở ngoài kia? Nhưng trước hết tôi cần phải cố gắng hiểu khái niệm mới này.

Vào buổi sáng sau khi tôi trở về từ Canada, khi phiên làm việc kết thúc, tôi thức dậy với một số mẩu hiện ra trong đầu. Tất nhiên, chúng ta biết ai đã đặt chúng ở đó khi tôi đang trong trạng thái ngủ. (Ngạc nhiên chưa! Ngạc nhiên chưa!) Và giờ tôi sẽ cố gắng viết nó ra trước khi nó biết mất một lần nữa. Chúng ta có một cá tính. Chúng ta có một cá tính riêng biệt và độc đáo! Nhưng chúng ta cũng đã có những thứ này trong tất cả các kiếp sống khác của chúng ta. Khi tôi nhớ lại một số kiếp sống trong quá khứ mà tôi đã trải qua, tôi có thể hồi tưởng lại những cảm xúc đó, những chấp niệm trước đó, những mục tiêu đó, những thất bại đó, giống như chúng mới xảy ra ngày hôm qua. Chúng rất thật và gắn liền với tính cách tôi đã có trong những kiếp sống đó. Tôi vẫn có thể cảm nhận sự thất vọng của một tu sĩ Công giáo rằng tôi đã ở thời Trung Cổ và lén lút đưa những cuốn sách cấm vào phòng giam để đọc một cách bí mật dưới ánh nến. Tôi hoàn toàn nhận ra sự kinh hoàng và tuyệt vọng khi tôi là người lưu giữ hồ sơ tại Thư viện Alexandria, và khi tất cả những kiến thức đó bị phá hủy và đốt cháy. Vâng, tất cả những người này đã sống và rất thật. Rồi điều gì đã xảy ra với họ? Sau cái chết của họ và chuyến đi đến cõi linh hồn để nhận một nhiệm vụ khác, tất cả ký ức đã bị mất (hay bị hấp thụ?) trước khi họ trở lại một cuộc sống mới trên Trái Đất. Đúng, chúng ta có thể truy cập những ký ức đó thông qua hồi quy tiền kiếp, nhưng với hầu hết chúng ta, những kiếp sống đó không còn tồn tại ở mức độ có ý thức nữa. Vậy tôi đang sợ điều gì? Tại sao ý tưởng bị hấp thụ vào một trí thông minh lớn hơn lại làm tôi khó chịu? Chúng ta đã làm điều này vô số lần trước cuộc đời này. Ta đã sống, đã yêu, đã ghét, đã trải nghiệm. Đó là thật. Nó đã xảy ra rồi. Và rồi bài học hay trải nghiệm đó đã hoàn thành và chúng ta tiếp tục con đường học hành. Tôi cho rằng khi chúng ta nghĩ về nó như vậy, nó đã xảy ra trước đây và chúng ta đã sống sót nguyên vẹn. Do đó nếu nó xảy ra một lần nữa, chúng ta sẽ tiếp tục sự phát triển của mình. Không có kiến thức nào bị mất. Cuộc sống của chúng ta, những thành tựu của chúng ta trở thành một phần của tổng thể vĩ đại hơn. Đó là mục đích để chúng ta có những trải nghiệm ngay từ đầu, để Nguồn ngày càng phát triển.

Chúng ta thấy mình là một thực thể hoàn chỉnh, và thế giới của chúng ta, cuộc đời của chúng ta là tất cả những gì ta biết. Nhưng tôi đã được nói rằng, chúng ta chỉ là một khía cạnh rất nhỏ hoặc một mảnh vụn của một tâm hồn vĩ đại hơn nhiều, và tâm hồn đó là tổng thể của con người chúng ta. Linh hồn đó chính là tia lửa ban đầu tách ra khỏi Nguồn. Ngày cả khi đó là một tia sáng nhỏ, nó vẫn chứa đủ năng lượng để tự tạo ra một thế giới. Sức mạnh của nó to lớn đến nỗi nó không bao giờ có thể hoàn toàn chứa trong một cơ thể hay một căn phòng. Cơ thể hay một nơi chốn đó có thể bị thiêu rụi hoàn toàn vì không thể chứa nó. Nên nó đã phải tách ra hoặc chia lại, giống như ban đầu Nguồn đã làm. Tâm hồn hoàn chỉnh của chúng ta đã được so sánh với một viên ngọc có nhiều mặt, mỗi khía cạnh đại diện cho một cuộc đời riêng biệt. Chúng tách ra (trong mắt chúng ta) nhưng chúng là Một. Sau đó linh hồn chính của chúng ta phải vỡ ra (muốn có một từ hay hơn) và những mảnh này đi vào các cơ thể vật chất khác nhau mà chúng ta đang trải nghiệm cùng một lúc. Vì vậy, sau khi chết, chúng ta trở lại linh hồn ban đầu và được hấp thụ. Và cuối cùng, tất cả các kiếp sống của chúng ta (giờ đã được gói gọn trong từ Đại linh hồn - Oversoul) lại được hấp thụ vào Nguồn, vào Một, vào Khởi đầu và Kết thúc, vào Tất cả.

Vì vậy, nếu điều này đã xảy ra với chúng ta vô số lần rồi, rằng chúng ta đã sống một kiếp người và bị xóa hoặc hấp thụ những ký ức sau khi chết đi, thì không có gì phải sợ hãi cả. Mục đích chính của việc hồi sinh chính là để nhận biết và hoàn thành nghiệp. Tính cách hiện tại của chúng ta và lưu trữ về những thành tựu và việc làm (tích cực hay tiêu cực) sẽ được lưu trữ trong Thư viện ở cõi linh hồn, đang chờ những người quan tâm đến xem. Nó không hoàn toàn bị mất đi. Nó chỉ không được nhớ đến khi linh hồn đang du hành tiếp tục. Tiến bộ là chìa khóa. Đứng yên là trở nên trì trệ. Luôn luôn cần có sự chuyển động. Với những chuyển động sẽ tạo ra những điều kỳ diệu mới. Chúng ta chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chính mình. Sự sáng tạo thì đi đến vô cùng.

Tôi trở lại Montreal vài tháng sau phiên làm việc này để thực hiện một lớp học thôi miên. Tôi gặp lại Toni, và lần này cô ấy nói với tôi nhiều thông tin hơn đã được tiết lộ cho cô ấy về giả thuyết Thượng Đế vĩ đại hơn mà chúng tôi đã gặp. Cô ấy đã vẽ nó cho tôi dưới dạng một sơ đồ để giúp làm rõ điều đó. Cô ấy thấy ba cấp độ: cấp độ đầu tiên (hoặc thấp nhất) đại diện cho tính hai mặt, các thực tại tách biệt. Đây là nơi các cá nhân tồn tại. Cấp độ hay khía cạnh thứ hai là khía cạnh tôi đã gặp trong công việc của mình và viết về trong cuốn sách này: Thượng Đế/ “Cha”. Nguồn với nhận thức về trải nghiệm, phần cần học hỏi. Nó có các thông số. Nó cần các thông tin và kinh nghiệm để tạo ra những cái mới. Rồi cuối cùng là cấp độ thứ ba hoặc Nguồn cuối cùng, mà chúng ta chưa từng gặp phải trước đây. Phần này quá lớn, quá rộng đến mức nó không cần phải trải nghiệm. Phần này là phần mà cô ấy mô tả là Toàn bộ, không cần thêm vào hoặc bớt ra. Nó bao gồm tất cả mọi thứ.

Tuy nhiên, có gợi ý rằng cả phần đó cũng chưa phải là phần cuối cùng. Rằng còn nhiều hơn thế nữa. Đó là gì, tôi không biết. Và thời điểm này cũng chưa được đưa ra để tôi biết. Họ ngừng thông tin bởi vì họ nói rằng tôi cần phải tiêu hóa trước và hiểu những tôi đã được cung cấp. Nếu tôi còn gặp khó khăn trong việc chấp nhận những điều như vậy, thì họ sẽ phải đợi cho đến khi tôi sẵn sàng. Họ nói rằng họ sẽ không bao giờ thúc ép. Họ sẽ không bao giờ ép buộc. Tuy nhiên, khi tôi đã sẵn sàng, nhiều thông tin hơn sẽ được cung cấp. Tôi không biết “nhiều hơn” có thể là gì. Nó nằm ngoài khả năng hiểu của tôi vào lúc này, cũng như tài liệu trong chương cuối này nằm ngoài mong đợi nhất của tôi trước phiên làm việc. Làm sao ta có thể đoán trước một điều gì khi mà ta thậm chí còn chưa biết là có tồn tại? Nhưng họ đang nhử tôi với củ cà rốt, đang trêu chọc và gây tò mò cho tôi. Họ nói rằng còn “nhiều hơn nữa” và tôi sẽ chỉ cần chờ xem “nhiều hơn” có thể là gì. Nó sẽ đến khi tôi sẵn sàng vì vậy tôi biết sẽ còn nhiều cuốn sách nữa.

Vậy đây là lúc phù hợp để kết thúc giai đoạn này của cuộc phiêu lưu. Đã đến lúc đóng sách lại, cho tâm trí nghỉ ngơi, và trở về với thế giới thực (?) của chúng ta. Có rất nhiều điều trần tục cần phải làm nữa. Nên một lần nữa, hãy coi cuốn sách này như một “viên kẹo tư duy”. Một điều gì đó khiến ta phải suy nghĩ, và để mở ra những cánh cửa không thể đoán trước. Và bây giờ, đứng dậy khỏi ghế và tiếp tục giấc mơ.

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

Dolores Cannon, một nhà nghiên cứu tâm linh học và thôi miên hồi quy, người ghi lại kiến thức “Đã mất”, sinh năm 1931 tại St. Louis, Missouri. Cô sống và học tập ở St. Louis cho đến khi kết hôn vào năm 1951 với một lính Hải quân. Cô đã dành 20 năm tiếp theo để đi khắp nơi trên thế giới với tư cách là một người vợ Hải quân điển hình và nuôi nấng gia đình. Năm 1970, chồng cô giải ngũ vì trở thành một cựu binh tàn tật, họ nghỉ hưu ở vùng đồi Arkansas. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp viết văn của mình và bắt đầu bán các bài báo của mình cho các tạp chí và tờ báo khác nhau. Cô đã bắt đầu thực hiện thôi miên hồi quy từ năm 1968 và độc quyền liệu pháp tiền kiếp và hồi quy từ năm 1979. Cô ấy đã nghiên cứu các phương pháp thôi miên khác nhau và do đó đã phát triển kỹ thuật độc đáo của riêng mình để giúp cô ấy thu thập thông tin hiệu quả nhất từ các đối tượng nghiên cứu. Dolores hiện đang dạy kỹ thuật thôi miên độc đáo của mình trên toàn thế giới.

Năm 1968, cô mở rộng các nghiên cứu của mình sang lĩnh vực UFO. Cô đã thực hiện các nghiên cứu tại chỗ về các vụ nghi ngờ hạ cánh UFO và đã nghiên cứu các Vòng tròn ngũ cốc ở Anh. Phần lớn các công việc của cô trong lĩnh vực này là thu thập bằng chứng từ những kẻ tình nghi bắt cóc thông qua thôi miên.

Dolores là một diễn giả quốc tế thuyết trình ở tất cả các châu lục trên thế giới. Mười ba cuốn sách của cô đã được dịch ra hai mươi thứ tiếng. Cô đã nói chuyện với khán giả phát thanh và truyền hình trên toàn thế giới. Và các bài báo về/của Dolores đã xuất hiện trên một số tạp chí và báo của Mỹ và quốc tế. Dolores là người Mỹ đầu tiên và là người nước ngoài đầu tiên nhận được “Giải thưởng Orpheus” ở Bulgaria cho người có thành tựu cao nhất trong nghiên cứu các hiện tượng tâm linh. Cô đã nhận được các giải thưởng cho Đóng góp Xuất sắc và Thành tựu trọn đời từ nhiều tổ chức thôi miên.

Dolores có một gia đình rất lớn giúp bà cân bằng vững chắc giữa thế giới “thực” của gia đình và thế giới “vô hình” trong công việc của bà.

Nếu bạn muốn trao đổi với Dolores về công việc của cô ấy, về các buổi làm việc riêng hoặc các lớp tập huấn, viết thư cho cô ấy theo địa chỉ sau. (Vui lòng gửi kèm một phong bì có dán tem địa chỉ riêng để cô ấy trả lời.) Dolores Cannon, P.O. Hộp 754, Huntsville, AR 72740, USA.

Hoặc email cho cô ở decannon@msn.com

Table of Contents

Vũ Trụ Xoắn Quyển 1

- MỤC LỤC

- LỜI GIỚI THIỆU

- PHẦN 1 ĐI TÌM KIẾM NGƯỜI KẾ NHIỆM

- CHƯƠNG 1 LINDA VÀ BARTHOLOMEW XUẤT HIỆN
- CHƯƠNG 2 BÀI HỌC BẮT ĐẦU
- CHƯƠNG 3 CÁC THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG

- PHẦN 2 TIẾP TỤC TỪ “NHỮNG NGƯỜI BẢO HỘ”

- CHƯƠNG 4 NHỮNG BẢN GHI ÂM JANICE BỊ LÃNG QUÊN

- CHƯƠNG 5 HÀNH TINH LƯU TRỮ TRI THỨC

- PHẦN 3 NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN CỦA TRÁI ĐẤT

- CHƯƠNG 6. LỤC ĐỊA ATLANTIS
- CHƯƠNG 7 SỰ BÍ ẨN CỦA CÁC KIM TỰ THÁP
- CHƯƠNG 8 NHỮNG BÍ ẨN CHƯA ĐƯỢC GIẢI THÍCH

- PHẦN 4 RUNG ĐỘNG, TẦN SỐ, VÀ MỨC ĐỘ NĂNG LƯỢNG

- CHƯƠNG 9 SỰ THỨC TỈNH

- CHƯƠNG 10 NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ “NHÀ”

- PHẦN 5 SIÊU HÌNH HỌC HAY VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

- CHƯƠNG 11 VŨ TRỤ SONG SONG

- CHƯƠNG 12 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ HỖ TRỢ

- CHƯƠNG 13 SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KHIỂN NĂNG LƯỢNG NGUỒN

- CHƯƠNG 14 SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI
- CHƯƠNG 15 NGƯỜI CƠ KHÍ
- CHƯƠNG 16 NGUỒN/THƯỢNG ĐẾ

Vũ Trụ Xoắn Quyển 2

- MỤC LỤC

- MỤC I LỢI ÍCH CỦA LIỆU PHÁP TIỀN KIẾP

- Chương 1 SỰ KHỞI ĐẦU CỦA TÔI TRONG THÔI MIÊN

- Chương 2 TRỊ LIỆU TIỀN KIẾP BÌNH THƯỜNG

- MỤC II TRI THỨC CỔ ĐẠI VÀ NHỮNG NỀN VĂN MINH BỊ MẤT

- Chương 3 NGƯỜI MÈO (MỘT NHÂN SƯ KHÁC BIỆT)
- Chương 4 NỮ THẦN ISIS
- Chương 5 THÀNH PHỐ ẨN TÀNG
- Chương 6 ĐÀO THOÁT TỪ ATLANTIS
- Chương 7 TRI THỨC CỔ ĐẠI
- Chương 8 DI TẢN

- MỤC III SINH MỆNH TIẾN HÓA VÀ NGHIỆP

- Chương 9 CÓ CON TẠO NÊN NGHIỆP

- Chương 10 KIẾP SỐNG TRONG THÂN THỂ PHI NHÂN LOẠI

- Chương 11 NGƯỜI LẠ VỚI TRÁI ĐẤT
- Chương 12 LÀM VIỆC SUỐT TRONG GIẤC NGỦ
- Chương 13 NGƯỜI THỨ NHẤT CỦA BỘ BẢY
- Chương 14 SINH MỆNH TIẾN BỘ

- MỤC IV TRÍ GIẢ

- Chương 15 NHỚ VỀ MỘT TRÍ GIẢ

- Chương 16 TÌM KIẾM MỘT TRÍ GIẢ

- MỤC V NHỮNG HÀNH TINH KHÁC

- Chương 17 CUỘC SỐNG TRÊN NHỮNG HÀNH TINH KHÁC

- Chương 18 HÀNH TINH VỚI MẶT TRỜI TÍM

- MỤC VI NHỮNG CỔNG THỜI GIAN

- Chương 19 NGƯỜI GIÁM HỘ CỔNG

- Chương 20 NGƯỜI THỔ DÂN

- Chương 21 CỔNG THỜI GIAN CHO SINH MỆNH TƯƠNG LAI (NHÀ DU HÀNH THỜI GIAN)

- MỤC VII SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG VÀ SINH MỆNH NHÀ SÁNG TẠO

- Chương 22 NHỮNG BÍ ẨN
- Chương 23 SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG KHÁC
- Chương 24 NẾU BẠN NGHĨ, BẠN SÁNG TẠO
- Chương 25 MỘT SINH MỆNH NĂNG LƯỢNG SÁNG TẠO
- Chương 26 SINH MỆNH NHÀ SÁNG TẠO VỀ NHÀ

- MỤC VIII BƯỚC KHỎI ĐÁY SÂU

- Chương 27 NGƯỜI MƠ MƠ GIẤC MƠ
- Chương 28 MỘT LỰA CHỌN KHÁC VỚI WALK-IN
- Chương 29 LINH HỒN ĐA DIỆN
- CHƯƠNG 30 TRÁI ĐẤT MỚI
- Chương 31 KẾT
- TRANG TÁC GIẢ

Vũ Trụ Xoắn Quyển 3

- MỤC LỤC

- LỜI NÓI ĐẦU

- PHẦN I HÃY ĐI KHÁM PHÁ

- Chương 1 SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TÔI

- Chương 2 TÓM TẮT CÁC CA ĐIỂN HÌNH

- PHẦN 2 DẠNG SỐNG KHÔNG PHẢI CƠ THỂ CON NGƯỜI

- Chương 3 NHỮNG DẠNG SỐNG KHÁC NHAU
- Chương 4 NHỮNG DẠNG SỐNG BẤT ĐỒNG
- Chương 5 HÀNH TINH XANH LỤC
- Chương 6 KẾT CẤU KHÔNG QUAN TRỌNG
- Chương 7 Ý THỨC CỦA TẾ BÀO
- Chương 8 MỌI THỨ ĐỀU CÓ Ý THỨC

- PHẦN 3 SỰ GIÚP ĐỠ TỪ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

- Chương 9 HÀNH TINH CỦA NGƯỜI XANH LAM
- Chương 10 SỐNG SÓT
- Chương 11 NĂNG LƯỢNG LỖ ĐEN
- Chương 12 DƯỚI LÒNG ĐẤT

- PHẦN 4 KIẾP ĐẦU TIÊN TRÊN TRÁI ĐẤT

- Chương 13 TÌNH NGUYỆN VIÊN
- Chương 14 CẶP VỢ CHỒNG NGƯỜI-LẦN-ĐẦU
- Chương 15 SỰ CHÀO ĐỜI CỦA NGƯỜI-LẦN-ĐẦU

- PHẦN 5 NGUỒN

- Chương 16 TIỀN KIẾP KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA
- Chương 17 TRỞ LẠI VỚI NGUỒN
- Chương 18 TIA LỬA CHIA TÁCH
- Chương 19 KHỐI CẦU
- Chương 20 NGÔI ĐỀN TRI THỨC
- Chương 21 NHỮNG THẾ GIỚI SONG SONG
- Chương 22 KHOẢNG TRỐNG

- PHẦN 6 SỰ SÁNG TẠO

- Chương 23 NƠI LUYỆN TẬP

- Chương 24 TRỞ LẠI ĐIỂM KHỞI ĐẦU

- Chương 25 SỰ KHÁC BIỆT CỦA LUẬT SÁNG TẠO VÀ ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ

- Chương 26 SỰ RA ĐỜI CỦA BIỂN CẢ
- Chương 27 NHỮNG SINH VẬT ĐẦU TIÊN
- Chương 28 SỰ THẤT BẠI CỦA MỘT HÀNH TINH

- PHẦN 7 TRÁI ĐẤT MỚI

- Chương 29 SỰ THAY ĐỔI SẮP ĐẾN

- Chương 30 GIÚP ĐỠ TRONG THỜI KỲ HỖN LOẠN (HOẶC TRÁI ĐẤT CŨ)

- Chương 31 NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- Chương 32 CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ MẶT THỂ CHẤT KHI CƠ THỂ THAY ĐỔI

- Chương 33 THƯ VIỆN

- PHẦN 8 NĂNG LƯỢNG BẤT THƯỜNG

- Chương 34 MỘT CON ĐƯỜNG HOÀN TOÀN MỚI ĐỂ BƯỚC VÀO

- Chương 35 HỒI ĐÁP LỜI THỈNH CẦU
- Chương 36 NGƯỜI DU HÀNH CỦA CÁC THẾ GIỚI
- Chương 37 NÓI VỀ NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH
- Chương 38 GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG
- Chương 39 SỰ HẤP THỤ
- THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ